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NĂM THỨ SÁU NGÀY THỞ SÂU

VIỆT -NAM CỘNG- HÒA
SO 7 QH | HNV 27 THẮNG TỰ NĂM 1973

CÔNG-BÁOС

VIỆT-NAM CỘNG HÒA- H

Án - bản QUỐC - HỘI
1

An

(HẠ - NGHỊ - VIỆN )

CƠ - QUAN QUẢN TRỊ : PHỦ THỦ-TƯỞNG

Xin gởi đến Phó Thủ tướng ( Sở Côngbáo và Vấn-chỗ ) các văn kiện chínhthức cắn đắng trong Công- bio ViệtBa Cộng-bo

CN , MUA LẺ VÀ MUA DÀI HẠN : NHÀ IN CÁC CÔNG- BẮo. 63 , ĐƯỜNG TỰ - DO SM - GÒN

Mỗi khi muốn gia-hạn , yêu-cầu điều gì hoặc đổi địa chỉ xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết số ghi mua báo dài hạn .

MỤC LỤC

BIÊN - BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HẠ-NGHI-VIỆN

QUYẾT ĐỊNH

Trang

Trang

2 tháng sáu

7 tháng mười

1972BIÊN BẢN phiên họp của Hạ-nghi - viện số

17 /12 / H2 [ BB ngày 22-6-1972.

Trích Quyết Định số 95/ H /HC/KT/QĐ vừa

đồi Điều 2 Quyết Định số 147.H / HC/KT

QĐ ngày 30.12.1971 v/ v thiết lập Quý Ủng

Trước tiên- khóa 1972 tại Hạ-nghi-viện .

1972 425
477

BIÊN-BẢN phiên họp của Hg-nghj -việp vô .| 3 tháng sáu

1972 18/72/ H2/BB agày 23-6-1972. 448

7 tháng mười Quyết . Định số 97.H / HC/KT / QĐ thu

1972 hồi Quyết • Định số 132 - H / HC/ KT / QĐ

ngày 8.12.1971 và cử ô. Lý- hiều- Tai giữ

chức-vụ Thanh-toán viên và Ô Vu-văn-Quý

giữ chức-vụ Kiệm-soát viên Ước-chi tại Học

agbi -viço

2 tháng mười BIÊN -BẢN phiên họp của Hạ-nghị viện số

1972 1 /72 / H2 /BB ngày 2.10.1972 ,

478

1 449

2 tháng ngời

1972

6 tháng mười BIÊN BẢN phiên họp của Hạ-nghi-viện .

1972 2/72/ H2 /BB agày 6-10.1972 .

Trích Quyết định số 99.H / HC/KT / QĐ thu

bởi Quyết Định số 134.H /HC/KT/QĐ ngày

9.12.1975 và ấn- định lại thành phần Hội-đồng

Tiếp thị tại Hạ nghi-viện .
455

478

12 tháng mười

19726 tháng mười BIÊNBẢN phiên họp của Hạ-nghi -việu vỏ

1972 3 /72 /HD /BB ngày 16-10-1972.

Trích Quyết định số 100 - H /HC/KT /QĐ

thu hồi Quyết Định số 1 3 3.H/ HC/KT/ QĐ

ngày 9.12.197 vì áp-định lại thành phần Hội

động đấu thầu và khảo giá tại Hạ -nghi - viện.466 478
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CÔNG-Bo VIET- NAM CỘNG HÒA AN -BÀN QUỐC HỘI HÀN P 27 tháng Tư 1973

Trang

A

27 tháng giêng Thích Quyết định số 09.H / HC/KT/QĐ cấp

1973 cho Phái-đoàn Họ•ago • viện công xuất tham dự

Hội - nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Nghị- A.

Châu ( kỳ 2 ) tại Tokyo số tiền ứng trước

46 5.000$, đề dùng làm giao tế phí cho Phái

đoàn tại Ngoại-quốc. 480

1973
Trung

ter 14 tháng mười Quyết định số 101 -H /HC/ KT/QĐ thu hồi
1972 Quyết Định số 140- H/HC / KTQD ngày 23 .

1.1971 và ủy quyền cho ô Nguyễn-văn- Thông

Tổng Thư ký Hạ-nghi - việu , Quyết-định và

duyệt- ký chung- chi các hồ sơ chi tiêu tại Hạ

oghi- việo. 478

2 tbing giêng Quyết định số 01- H / CTĐH triệu tập khóa

1973 họp bất thường thứ nhất Lăm 1973 vào ngày 8.

1.1973 . 79

9 tháng giêng Thích Quyết định số 3.H / HC/KT/QP thiết

1973 lập 2 quý ứ8 'rước về niên - hóa 1973 đề thi

các chi phí lặt vặt , khâu-cấp và chi phí bắt

bugc. 479

9 tháng giêng Thích Quyết địnhsố 4- H /HC/Kr/QĐ thiết

1973 lập một quý Luân-chuyên về niên khóa 1973 tại

Hạ-nghi- việu đè ứng trước tiền trợ cấp cho các

tư nhân và đoàn thể tại các địa phương. 480

20 tháng giêng Thích Quyết Định số 5.H /HC/ KT /QĐ trợ

1973 cấp cho Tổng Cục Chiến- traab Chánh -trị Quân

lực Việt-nam Cộng- hòa số tiền 1.000 0 0 $,

đề tồ chức Cây Mùa Xuân chiến- i Quý Sửu. 480

29 tháng giêng Thích Quyết -định số 10.H /HC/ KT /QĐ trợ

1973 cáp 3 tiề : 972.000$ . để tổ chức Cây Mùa

Xuân Quý Sửu cho gia đình r ban -viên Hành.

chánh và Cảnh sát tòng tự tại Hạ-nghị viện. 480

15 tháng hai

1973

Trích Quyết-định số 11 - H/HC/ KT/QĐ v/v

đặc cách bồi hoàn chi phí lưu hành cho Ong

Dan - bieu Hoàng Thông. 481

20 tháng hai

1973
1

Trích Quyết định số 14.H /HC/KT/QĐ cấp

thẻp cho Phái -đoàn Hạ-nghị viện công xuất

tham dự Hội -nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp

Nghị-xi Á Châu ( kỳ 1 ) tại Tokyo số tiền

10 000$ , để thanh toán khoảo sai biệt đối xuất

1.000US$. 481

H

20 thang tieng Trích Quyết- Định 6 6-HIHC /KT/QĐ trợ

1973 cấp số tiền 1.700.000$ . cho 4 vịcg chiến thuật

đề tổ chức Cây Mùa Xuân chiến - i Quý Sửu.

T

480

NHÂN VIÊN

i
d

26 tháng giêng Theo Quyết Địah số 8H /HC/ KT / QĐ cấp

1973 cho mỗi vị Dân biểu số tiền 100.000$ , để làm

phương tiện cho công tác xã hội tại đơn -vị

trong dịp bưu - khóa thường lệ đầu năm 1973 .

PM

480 TRÍCH CÁC QUYẾT ĐỊNH 481

TIL

NE

BIÊN - BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI-VIỆN

Áp-dụng điều 106 Nội-quy, Tổng Thư ký- đoàn chúng

tôi xin phép được xướng danh quý vị Dân - bều chưa ký tên

trong bản danh- sách hiện-diện ngày hôm nay .

Lir

Vi

BIÊN-BẢN phiên họp Hạ-nghi-oiện số : 17| 72| H2[ BB

Ngày 22 tháng 06 năm 1972.

O.O. Trần -văn- Âu

Tương- Xuân - Bảo
M

Khai- mạc : 9 giờ 40
So

Nguyên -ngọc- Bảy

u

Nguyễn - văn - C
Chủ -tọa phiên họp :

. NGUYỄN- BA-CẦN

Chủ-tịch Hạpghị-viện

Р

Hồ- ngọc- Cần

Huỳnh-trung Chánh

CHƯƠNGTRÌNH NGHI -SỰ : 1

Nguyễn- văn- Chi vắng mặt có thông báo )

- Tiếp tụ , thảo luận và biểu -quyết Dự -thảo luật số

106 / 69/ HP về Hình-luật. Lý-qui - Chung

Nguyên hữu Chung

O. CHŮ-TICH . Tần - cảnh- Chung

Chúng tôi xin tuyên bố phiên họp khai-myc. Lê- văn- Diện

Kính mời Tông-thu-ký- đoàn . Binh -xuân Dung

8. DƯƠNG-TY-LONG (Đệ II Phó Tổng-thu -ký). Huỳnh-ngọc-Diêu

Kính thưa Chủ-toa -đoàn, Le- dinh- Duyên

Kính thưa Quý vị Đồng - viện , Nguyên - minh- Băng
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Ô... Nguyễn-tấn- Đời Chúng tôi xin trình với khoang - dại là au phần phật

ký địarphương như thường lệ , khoáng-dại kẻ tiếp tục thảo

luận và bều - quyết Dự- thao-luật số 106/69/HP về Hinh-luật.Phan -tan - Hùng

Hồ-kim-Long
Kính thưa Quý vị .

Trần- Lộc Phần trình bày của Tổng Thư ký- đoàn chúng tôi tới độ

chấm dứt

Phon -văn- Lớn

Xin kính chào quý vị.

Nguyễn- ba- Lương

O. CHỦ-TICH

B Nguyên -thị- Lý

Kính thưa Quý đồng việt ,

6.0 . Vũ -Công- Minh
Về phần nhựt-ký địa phương, trước hết chúng tôi kính

mời động viện Tôn -thất - Hoán.
Bùi -văn - My bí danh Bùi -văn- Mỹ

6. TỔN -THAT- HOẢN.
Phạm-thành- Ngọc

Hồ-ngọc-Nhuận
Kính thưa ông Chủ -tich,

Trần- minh- Nhật Kính thưa Quý vị đồng viện ,

V6-văn - Phát Hôm nay, trong phần phật-ký địa -phường, chúng tôi xin

trình - bày ba vấn- đề liên - quan ít nhiều đến địa- phương chúng

tôi :
Phang-công- Phó

Trương-văn - Phúc 1 ) Vấn-đề đôn-quân đối với sinh viên và hậu -quả của

nó đối với địa -phương ;

Nguyên -tan- Phước

2 ) Vấn-đề thi cử ;

Lưu-quang -Sáng

3) Tnh-trạng Ty Ngân- khố Quảng trị trong những ngày

biến cố.
Nguyễn-ngọc- Tân

Ma-That Thựa Quý vị .

Sơn - Thị Trước hết, chúng tôi xin trình bày:

Lê- văn - Tính

Phạm- kế - Toại

1 ) Về vấn-đề đôn quân của sinh- viên và hậu-quả của nó

đối với địa phương . Từ khi có lệnh đôn-quân , tuồi vào Đại

học đã được ấn-định lại là 18 ; vì thế một số sinh viên đang

học tại các phân khoa phái lo việc nhập-ngu . Điều này đã

được các động viên chúng tôi nhắc-phở rất nhiều với tất cả

sự lo lắng về hậu-quả của nó, nhất là đối với một tỉnh vừa nghèo

Dàn lại vừa gặp nhiều biển - cố như Tỉnh Quảng trị chúng tôi.

Nguyên -T6

Le- n - Trạng

Vô-long - Triều

Hồ- đức- Trung

Tại Tinh chúng tôi , trường-hợp học- sinh vào Đại -học

đúng tuổi 18 thật là hiếm có. Vì vậy, theo tiêu - chuần khi

trước , nghĩa là thêm một tuổi cho mỗi lớp thì dù phải dãi

nắng dầm mưa , đồng-bào Quảng-trị cũng cố gắng phần nào

nuôi con ăn học để được vào Đại-học.Huỳnh-văn- Trứ

Beo - Văn - T Nhưng, niềm vui của họ chưa được thỏa- máu thi này

họ phải lo lắng đến việc cho con em đi phập- ngu.

Nguyễn - phước Vĩnh Tùng

Thưa Quý vị.

Phạm - văn- Út

Kính thưa Quý vị ,

Một sinh-viên đã vào Đại học học được hai, ba , bốn

năm rồi , nếu phải đi lính thì đến khi đất nước thanh bình.

lúc giải ngũ trở về họ khó mà tiếp-tục lại sự học, vì lúc đó

Cơ - hội và hoàn -cảnh cũng như tuổi tác và tâm lý đã đồi khác

hơn nhiều.

Hiện diện trong phiên họp sửng nay, cho tới giờ này là

92 vi.
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Do đó. tương lai của họ chưa chắc đã được sáng sủa

nếu họ được tiếp-tục học trở lại .

Thật vậy , chi những hoc- sinh xuất sắc làm mới vào Đại

học với tuổi 18 , còn phần đông phải chậm trễ một vài văn

nghĩa là tỷ số nhập-ngủ với số tuổi ấn - dth hôm nay về tất

cao đối với sinh-vien , vì theo quy chế cú của luật động-viện

thì học -sinh, sinh viên được hoắn một năm cho các lớp phồ

thôi và hai năm cho ngành Nông-lâm-túc và Ky-thuật .

Khi tiếp xúc với vị Chi- huy -phó Trungtâm Tuyền - mộ

Nhập -ngu, chúng tôi được cho biết rằng những thanh niên

này bị bắt vì bị khả nghi an khai bộ-tich. Đây là linh của

ông Bệnhlý Tòa-kn Quảng-nam cho phép bắt. Hiện giờ,

ngay đến những công-chức cũng nằm trong tình-trạng bị bắt
bó như thế.

Nếu cứ tính tiền số học sinh, 100 học -sinh thi Tú Tài

bán phần , thì heo quy-chế cũ , sẽ có cùng khoảng 40 học

sinh thi cô nghĩa là đậu với tỷ số 41% . Với 40 học sinh

thi đỗ đó, về sau sẽ có chừng 30 học -sinh thi đấu Tú Tài

II , nghĩa là tỷ số dậu vào khoảng 80% và trong số 30 học

thi đậu Tú tài II đó , có thể có khoảng 25 học-sinh được vào

Đại- học. Như vậy, có thể chừng 25 học-sinh vào Đại -học

theo quy chế động- viên có tính trên số 100 học - sinh đi thi

Tú tài bán phần.

Chúng tôi được biết có linh không được bắt những

người chưa đến tuổi quân- dịch hay đang ở trong tình-trạng

hợp -lệ quân- dịch thế mà nhân- viên công-lực ở đấy vấn thi

hành chiến - dịch bắt lính như thường . Không ai là không

biết rằng ở thời đại này việc khai mạc hộ-tich không phải

là không có , nhưng nếu thấy khả nghi thì phải điều -tri kỷ

lượng chứ không nên tịch-thu , đốt xé giấy tờ của đương

sự đề cưỡng ép tòng quân .

Dân ở tinh chúng tôi vì sợ Cộng- sản mà chạy vào miền

tự- do tìm lẽ sống thì xin chính-quyền cho họ được thêm

Fột ít cảm giác thoải mái , chứ đừng để họ phải sợ quân

đội hay cảnh-sát chúng ta như da vợ cộng-quân vậy.

Nhưng theo quy-chi pới thì có 2/3 sinh viên sẽ phải

nhập ngũ, vì vậy tỷ số sẽ thấp xuống còn lổi 15 % , trong đó

là cá nữ sinh-viên và những người được miễn-dịch với tất

cả các lý - do.

Cũng tại trại nhập ngũ số 1. chúng tôi được biết một số

học-sinh đáng lẽ được đi học khóa hạ- - quan , nhưng vì họ

không chứng - minh được giấy tờ, thiếu chứag-chi học- bạnnên

dành phải đi binh nhì .

Chúng tôi nhận thấy tỷ số như vậy rất là thấp , do đó

việc đôn- quận đối với sinh-viên không những gây thiệt hại

cho cá nhân và gia đình của họ mà còn sẻ ảnh -hưởng đến

tương -lai của Quốc-gia xứ sở, và vô tình chúng ta đã phí.

phạm ngân-sách quốc- gia đề chi đào tạo được khoảng 15%

sinh viên mà thôi.

Điều này thật là oan uống cho các học -sinh ở vùng

chúng tôi vì trong biển- cố vừa qua , những trường tự cũng

như công đều không phát kịp cho học- sinh những học-lạ và

chứng-chi . Hơn nữa , hồ sơ của học sinh là những vật quá

nặng-tề cồng-kềnh, vả lại thì giờ cũng quá cấp-bách nên không

ai dem theo kip.

Hơn nữa , chúng ta còn làm suy giảm tiềm lực quốc

gia và làm gián đoạn việc đào luyện cáp--ộ, chúng ta đã bỏ

quên một mặt trận , đó là mặt -tận Văn-hóa. Như thế về sau

này , chúng ta phải nhọc công phí thì giờ và tốn thêm ngân

khoản đà đào -luyện lại một lớp người mới.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Bộ Quốc-phòng chi- thị cho

các cấp trực thuộc :

a ) Chấm dứt việc tịch thu hoặc xé, đốt giấy tờ của các

thanh-niên mà họ nghĩ rằng mạn -khai hộ-tich.

b) Đối với học- sinh Quảng-tri . xin miễn nạp học-bạ mà

chỉ nhận chứng chỉ học-trình cho đến khi tình-hình an-binh ,

được vận hồi , và cho họ được theo học khóa Hạ-si-quan.

Nếu Hạ nghị- viện thấy rằng việc này là cấp-thiết , quan

trọng thì đừng để những tiếng nói của chúng tôi trở nên vô

vọng mà chúng ta phải khuyến-cáo Bộ Quốc-phòng giữ lại

tinh-trạng hoá, dịch vụ cho những sinh viên đã qua năm thứ

phất Đại-học để cho các sinh-viên này tiếp -tục học trong các

năm kế tiếp , đề tương- lai của gia đình họ cũng như của xứ

sở không bị xáo trộn , đồng thời khuyếa -cáo Bộ Quốc-phòng

chi nên áp- dụng lệnh dân quân cho những người thi dậu tu

thi năm nay mà thôi.

2 ) Vấn - đề thi cử.- Cúng như các đồng viện của chúng

tôi vừa yêu-cầu Bộ Văn-hóa Giáo- dục mở một kỳ thi dịch

biệt cho học- sinh ty-nạn tại Quân khu III , chúng tôi thấy

rằng học-sinh ở Quận-khu l cũng chẳng học hành được gì

cả vì tình-hình bị xáo trộn và chạy loạn. Hiện giờ, học-sinh

tỵ nạn học thiếu chuỢT 8-trình vì không đủ thì giờ, sách vở

mất mát , không có chỗ để học bài , và tất cả đều sốes trong

các trại tạm cư vừa đủ không-khí dễ thở, không làm thế nào

học được,

Kính thưa Quý vị.

Cũng trong vấn - đề dôn-quân này , chúng tôi xin đề-cấp

đến tình -trạng bắt lính tại Tiêu-khu Quảng-nam.

Các thanh-niên , nhất là thanh niên tỉnh Quảng -trị khi

vào Đà-nẵng, Quảng-nam thì giấy tờ mất hết hoặc thiếu-sót .

Điều này, quý vị phân-viên công-lực cũng nên thông-cảm , vì

khi chạy loạn ai cũng chỉ mong thoát chết , ngoài ra không

còn nhớ đến điều gì nữa cả.

Vì vậy, chúng tôi yêu -cầu Bộ Văn hóa Giáo-dục cho mở

các lớp dã --biệt cho các học-sinh sắp thi tại các trung -tam

định-cư ở Quân-khu I , không phân biệt trường công hay tư,

hoặc Bộ có biện-pháp nào thì hãy thi-hành đề nâng-dở số học

sinh tỵ nạn này cho có hiệu quả kẻo ngày nhập ngũ đã gần

kề mà kết-quả kỳ thi lại trong tranh vì chẳng học được gì

cả , hàng ngày chỉ có việc lấy bao đi lãnh 8ạo .Thế mà tại Quảng-nam, người ta đã bắt lính những

thanh niên thiếu giấy tờ , Chẳng những thế, đối với những

người có đầy đủ giấy tờ hon-dịch hợp-lệ thì giấy tờ cũng

bị tịch thu hoặc bị xé đốt ngay trước mặt dương-sự rồi bắt

đương -sự đưa vô tại ngập-ngu và bảo họ phải tình-nguyện

đầu quân.

3 ) Vấn - đề cuối cùng mà chúng tôi xin đề cập đến là

tinh-trạng của Ty Ngập-khố Quảng -trị trong lúc biến-cô.

Quảng-trị đã mất gần hai tháng nay , Ong Tưởng- ty
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Ngân khố vẫn còn đó, thế mà chính- quyền cũng như đồng

bo chuog tôi chưa có một phúc-trình tổn thất nào của Ty

Ngân- khố cả. Ta Lành -lang cho hay ngày thất thủ , Ty Ngân

khô còn chừng 38 triệu.

( Đây là hai đều đoàn có hậu-cứ đóng tại Thị- xi Vũng

tàu, một đang xông pha ở mặt trận Ti- Thiên, một đã tiến

vào được An-lộc). Ủy- ban cúng danh :

300,000ộ đ ủy-lạo các gia- đình tại Vũng-tag có

con em tử trận thuộc bất cứ quân- binh-chủng nào .
Ông Trưởng- ty Ngân - thô và Ông Trưởng-ty Tài-chánh

đã cùng chạy trên xe Jeep ” vào Huế ngày 28-4-1972. Đó

cũnglà ngày cô lệnh của Đại-tá Tinh-trưởng cho di-tải đàn

bà và trẻ con ở sự pháo kích. Lệnh này được phát thanh

cho dân chúng được biết và mái đến ngày 2-5-1972 mới thật

sự mất Quảng-tri .

300.000 $ đề ủy- lạo các thương binh đang nằm điều

trị tại QYy Nguyễn- văn-Nhứt Vũng-tàu.

và - 150.000 $ để thực- hiện các dụng cụ nhà bếp cao

Quân Y-viện này có đủ khả năngnấu cơm cho thương

binh vì số thương binh đã vượt gấp đôi số ấn-định.
Đồng - bào rất thắc-mắc về sự chạy trốn của hai Ong

Tưởng -ty Ngân-khổ vì Tai- chính đó vì không có một biện

bản nào được Đại-tá Tinh- trưởng ký cho di -tản Ngân-khổ . Với số tiền còn lại và 20 tấn tặng phần kề trên, ủy

ban Nhân-dân Thị -xã Vũng tàu đã lần lượt phân

phối đi cứu-trợ .
Chúng tôi cũng thông cảm với quý Ông này vì chính tai

ản của chúng tôi cũng như của một số đồng bào không đưa

đi kịp đành phải chịu mất mát vì lẽ chính- quyềa ngăn cản

sự di-tản trước đó và còn kêu gọi trở về làm ăn .

Ngày 13-5-72 cho 740 gia - đình bạn -nhân chiếu -cuộc

tại trại Hoàng -văn- Luông Bình - dương.

Ngày 3-6-72 cho 2.100 gia- đình tại trại Tiep-cu

Lan ? Cô nhi Lop -thanh,Nhưng một vị Trưởo nhiệm sở phải chịu sự ràng

buộc trách nhiệm đối với Ty, Sỳ của mình. Điều này được

thấy rõ khi Đại-tô Tinh -trưởng đón ngày 30-4-1972 còn

lịnh đốt Ty Ngâu-khố đà phá hủy hồ -sơ và tia bạc rồi mới

- 5 đợt cứu trợ cho khoảng 3.000 gia đình tạp cư

tại Phước -tuy, mỗi gia đình được ủy-lo một phần

gồm có:
ra di.

nửa kỹ kho
Chúng tôi chip-nhận sự thiệt hại về vật chất, những

chúng tôi phải nêu lên thắc mắc về sự mất mát đó, đồng

thời yu- cầu Bộ Tài-chanh cho điều tra rõ ràng về số tiền

mí do để mỗi khi có đồng bào nào hỏi thăm đó, chúng tôi

có thì trả lời một cách minh bạch với đồng bào , vì dù sao ,

với tư cách Dia-bieu , chúng tôi cũng có phần nào trách -nhiệm

đối với đồng bào.

- nửa tỷ mắm ruốc

2 lít gạo

1 bánh mì

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần nhật-ký địa

phương của chúng tôi . 1 chai nước tương

-

O. TRẦN- CAO.DE.
-1 cây den cùy

Chúng tôi hân hạnh thông báo cùng quý vị :
1 túi quần áo cú .

Ủy- ban Nhân-dân Cứutrợ Nạn- nhân Chiếa-cuộc và

Yam-trợ Chiến - vi của Thị -xi Vũng Tàu đã lạc quyền từ 27 .

4-72 đến 24-5-72 được gần 4.500.000$ tiền mặt và trên 20

tấn tặng phẩm gồm có 8 tấn gạo 4 tấn rưới cá khô, 2 tấn

tưới mắm ruốc , 4.500 chai nước tương , 4.100 hộp sữa,

3.000 bộ quần đo cú và nhiều loại thực phẩm và vật dụng

khúc.

Mặc dù hiện nay tình -trạng thiết quân-luật đã ảnh

hưởng nặng-uề đến nền kinh tế của Thị- xã Vũng tàu , mãi

lực thấp kém, buôn bán ở âm , nhưng kết-quả cuộc lạc- quyen

đã bieu-lộ được tinh thần tương trợ, một truyền thống tốt đẹp

sản có trong tâm- hồn của toàn thể Nhân-dân Thị- xã Vũng tàu .

Chính tinh -thần ấy đã chứng-tỏ tình yêu quê hương, tình

thương đồng bào cốt nhục, chán ghét chien- tranh tàn phá dìa

lành và mong đợi hòa bình trở lại trên đất nước thân yêu.
Kêt quả tốt đẹp của cuộc lạc-quyn có được là nhờ sự

đóng góp tài vật và công lao của đồng bào địa- phương, các

đoàn thờ tôn-giáo , từ thiện , hiệp-hội , nghiệp - đoàn, thân-bo

nhân- f, thương gia , học- sinh , các đại diệu dân cư , và các

Ty Sở Chánh -quyền địa phương

Trong những ngày trở về sinh hoạt tại địa phương,

chúng tôi đã tổ - chức năm lần nói chuyện või đồng bào và

hiện tình đất nước với các vấn - đề thời sự, từ dự -án-luật

ủy -quyền đến chiến - cuộc và dôn quân. Đồng - bào Thị - xã Vũng

tàu rất chú tâm dẻn việc Chính - phủ đã ra lệnh độn - quân gọi

nhập-ngu các hạng tuổi 39.43 và 17 .

Với số tiền lạc-quyên được, ủy - ban Nhân-dân Thị-xã

Vũng-tàu đã quyốt-định danh :

1.200.000 $ để ủy lạo gia- đình a yem-trợ Chiến

TP.4 TQLC;
Tuy việc dồn qua này ở trong khuôn khổ Luật tồn-

Động- vien 003/68, nhưng trong thực-tế đã gây ra những sự

gio -trỘa nghiêm trọng cho các sinh hoạt xã hội vì đa số người

trong hang tuổi 39.43 là những người gia - trưởo cột trụ

tia - ding a cũng là những người cần -thiết trong mọi ngành

1.000.000 $ đề ủy-lạo gia - đình và yên-trợ Chiến-st

TP.6 N.D,
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tinh-hoạt kinh-tế của quốc- gia , còn các em 17 tuổi thì non

dại, yếu-ớt , không ứnghợp với nhu cầu chiến trường.

Kính thưa ông Chi -tịch,

Kính thời các bạn động viện,

Đồng hồo Thị-xã Vũng-tàu có nên lên thinh-nguyện xin

Quốc- hội can-thiệp cù8 Hanh - pháp: Có lẽ không riêng gì tại Hạ-nghi-viện chúng ta mà tại

hầu hết các quốc- gia dụ muốn giữ hay muốn bỏ hình-phạt

tử - blah, cuộc tranh -luận bao giờ cũng gây r nhiều sôi rồi.Hãy tận dụng lớp tuổi từ 18 đẹ, 38 , phứt là những lực

lượng hiện có như lính kiêng , lính hầu , lính biệt phái,

trước khi thi-bah các biện pháp dân quân.

Khi Quốc- gia thật sự cần đến tuổi đôn quân thì xin:

Chúng tôi cũng còn nhớ trong những bien- bản của các

Quốc- hội khác , một số các Dinh âu đã đưa ra những điều

tu -chính về việc duy -ti hay bác bỏ bản án tử-hình. Hạ-nghị

viện chúng ta cũ g vậy . Chúng ta đã đề ra mấy ngày để tránh

luận về vấn đề này.
1 ) giữ nguyên tiêu chuẩn đoán- dịch cú cho sinh viên và

học sinh , dừng bớt đi một tuổi,

Đây chỉ là những hậu-quả đương nhiên khi chúng ta

quyết định dùng hay không dùng một hình phạt thu- uy quá

nghiêm-khác.

2) cần có tiêu chuẩn kojo-dich mới cho lớp tuổi 39.43

vì các tiêu chuẩn hoán- dịch minh-thị tro luật 00 /

68 chi ước tính cho lớp tuổi 18 38. do đi lớp tuổi

39.43 có những trường hợp chỉ con cùng đi linh,

chồng góa vợ bay vợ bị phê bột mà phải nuôi 4 5

con dại... v... là những trường hợp dáng dược hoàn

milo.

Thưa Quý vị .

Hầu hết quý vị khi phỏ. bều ý kiến về việc duy-tri hy

hủy bỏ hình - phatử.bình dìu nêu lên những lý lẽ rất chính

dáng khiến cho ủy ban Tư pháp Định-chở chúng tôi phải thận

trọng trong quan niệm táo bạo và tiến bộ của ủy-ban ,3) xin coi những người đã đủ 3 tuổi tròn vo ngày

gọi nhập-ngủ không còn ở tro? Bố bị quân.

4) nếu cứu xét các chuyen - viên cần thiết cho an-ninh và

quốc-phòng được hoà1- dịch thì cũng nên cứu xét cho

các viên các khu phố , Khóm và Trưởng toán ND

TV nồng cốt được hoà 1-dịch.

Chúng tôi cũng vô cùng thịn trọng khi chúng tôi đã chấp

nhận qua 1-2 em của một tu -c inh-án và bồn-phận của chúng

tôi hôm nay là không bao giờ cho tăng quan-diềm của ủy

ban dra ra là lẻ thảng hoặc không thắng mà thực- ự chúng

tôi cỉ muốn làm sao cho vấn đề đượ: sáng tỏ và quyết định

của Ha -nghi-viện có díp-ứng được nhu - ầu của thực-tế, của

quyền lại đất nước và những sự mong mỏi của nhân dân hay

không mà thôi. Chúng tôi không bao giờ quan-niệm chúng

tôi thế giy hay thế nọ . Chúng tôi chỉ ước mộng rằng quyết

dinh của Hạ-nghị viện có là một quyết- dynh thích -nghi và

thích động.

Nhận thấy các tinh nguyện của đồngbào Thị-xã Vũng

Tàu là chính đáng, nên chúng tôi mong Quốc- hội và Hành

pháp luu-ỹ cứu xét thỏa - măn .

Trân trọng kính chào.

O, CHŮ-TICH .
Trong chiều hướng đó , chúng tôi xin trình by sơ lược

cùng quý vị hai điểm thự : tẻ của quán niệm tu chính về vấn

đề giữ lại hay bị bỏ bản án tử hình đa xem có còn thí . -

nghi hay không và sau đó , chúng tôi có đưa ra một nhận xét.

1

Kính thưa Quý công việu .

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần nhật ký địa.

phương và sang phầa hai của chương trình ngºi-sự chánh

thức ngày hôm nay là tiếp tục thảo -lua và bều-quyet dự

luật số 106/69/HP về high-luật ,

Hiện giờ, chúng ta có hai tu c! ah án : một của Dân

biểu Nguyễn-văn-Thông và một của Dìn bề mạng- ăn - Tiếp .

Cả hai tu -chính -án chúng tôi không thấy có gì quá quan trọng

dè dặn tôi có thể gây ra những trục trặc cho sự lựa luật của

chúng ta.

Chúng tôi kính mời ủy ban Tư -pháp Định-chế.

Kính thưa Quý vị.

Kính thưa Quý đồng tiền,

Và hai -luật, hiện giờ có một quan-niệm đang được

thể, đó là quan-niệm phạm tội học . Qu: - niêm phạm tội học

thông quan niệm một cá nhân phạm tội với tấ cả những đặc

tính của cá nhân ny như một tỘI nhân của xã hội , như một

kẻ thù của xã- hội ma người ta phải gạt bỏ và phải trừng trị.

Trong phiên họp ngày hôm qua , khoing dai di thông

qua Chương duy nhất của Thiên I quyền 1 của dự luậ", và

khoáng đại dang thảo luận Thiên II thuộc Ch 1ơng của

quyền I , và tại Chương I này , khoáng đại đang thảo luận

về những tu -chính- án của quý đồng việc đưa ra đối với điều

21 .

Nhưng cho da khi phiền hop be -mạc, cuộ : bieu-quyết

về các tu -chính -án tại đều 2ị vẫn không mang lại tºt-quả ,

nên hôm nay chú ý ta lại tiếp- tục cuộc thảo luận về đều 21

Chúng tôi ra tao lời cho ông Chủ - tịch ủy- ban Tư-pháp

Bioh -ché.

O. NGUYỄN HỮU-HIỆU ( Chủ tịch ủy - ban Tu -pháp.

Định-ch6).

Quan-biện phạm tội học quan niệm rằng phải tìm hiểu

xem tại sao cá nhân này trong một hoàn cảnh nào đã phạm

phai tội đó , rồi tìm ra những nguya phần nào thúc dày ,

những nguyên nhân nào đã gây ra mảm móng ta-đọa của

xãhội ?

Tất cả những triệu chứng, những nguyên nhân n đại

trong vấn-đề phạm tội học đều được nghiên cứu để rồi đưa

đeo một kết luận là phạm nhân không còn là một kẻ tội-phạm
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của xã hội và xã hội không quan niệm phạm nhân là kẻ thù

đối với dân sự nguyên cáo , tỏi với một phạm nhân , người

ta cũng không gian niệm rằng phạm phân phải trả nợ tất cả

những gì mà phạm nhân đã gây ra cho dân sự nguyên cáo .

Về việc hủy bỏ hình phạt tử hình , tuy đây là một quyết.

định táo bạo của Ủy ban , nhưng nó chi nằm trong một lánh

vực hết sức nhỏ nhoi trong thông luật mà thôi .

Kính thưa Quý vị .
Chúng tôi xin trình cùng quý vị một khía -cạnh thực-tơ

thứ hai .

Tất cả những thiệt hại về vật chất nhiều khi không bồi

hoàn lại được và nếu chúng ta có dùng một hình phạt thì hình

phạt đó thực sự chỉ có giá trị nhằm trừng trị phạm nhân đó

mà thôi.

Có nhiều vị đã nêu lên tính -cách đặc thù của cha- độ

Việt-nam cùng xã-hội Việt-nam hiện hữu và cho rằng sự đặc

thù này là điểm chính khiến cho anh em trong Ủy-ban chúng

tôi đi đắn một quyết định mà chúng tôi nhìn nhận quả thật

là táo bạo , tức là bãi bỏ bản án tử hình.

Vì vậy, trong lĩnh vực phỏm tội học người và đã đi đến

một kết luận là khi phạm thân phạm tội , có nghi din một

bình p } ạt nào làm cho bộ sợ hay không ? Có phải trước kia

một kẻ ôm do giết người ý thức được rằng sau khi giết người,

mình sẽ bị tử hình hay mình sẽ bị khô sại chung thân ?

Chúng tôi , cũng như một số đồng việp , đã thấy rằng

trải qua bao nhiêu năm rồi , chúng ta có biết bộo nhiêu bản

án tử hình mà rồi chúng ta vẫn không chấm dứt được việc

phạm-pháp .

Nếu phạm nhân đi ý thức được hậu quả sẽ xảy đến

cho mình lo khi mình cầm dao giết người, thì chưa chắc phạm

nhân đi dép lào bành vi giết người. Vì vậy , tổeo quan niệm

Hình luận mới , người ta không bao giờ nghĩ rằng một hình

phạt hết sức nặng nề. hết sức nghiêm khắc, hết sức thị uy

của quan niệm Hình luật cổ điển có thể làm chùn bước pham

phân được mà người ta chỉ muốn ngăn ngừa sự phạm pháp.

Một bản án tử hình nào gọi là thích đáng, gọi là thích

nghi ? Thưa quý vị , đó là tất cả những bản án tử hình đã

được đưa ra với một dụng ý chánh-trị hoặc với một dụng ý

thơl-cơ nào đó, chứ từ trước đến nay chúng tôi chưa thấy

một bản án tử hình nào đúng nghĩa luật định của nó cả .

Kính thưa Quý vị ,

Hình phạt không còn ở riêng trong những d > u khoản của

bộ Hình luật pữa mà nó còa thuộc về trách nhiệm , không

phong của chúng ta , nhống nhà Lập- php, mà là trách nhiệm

của nhữnỹ nhà là h đạo và h -tháp và của tất cả mọi người,

từ học đường cho den gia đình .

Như vậy thì chúng ta có tên là sự lạm dụng tình- phạt

tử bình tồn tại huy không ?Thiết nghĩ câu tỏi đặt ra đã là

câu trả lời hồi , vì quý-vị đều thấy tất cả những bản án tử

bith cá bị người ta lạm dụng và hồi biết đâu có thể có một

với bạn bưu của những vị Dân-biều ở trong nghi-trường

này đã là nạn nhân của những sự lạm dụng này rồi ?
Hành vi của một phạm nhân từ lúc phạm pháp an lúc

ta tìm ra được nguyên nhân thì nó không còn thuộc cá nhân

đó rta mà nó thuộc về mọi người . Ví dụ như tro" g vụ tử.

tôi Tần-đình-Yến đi ăn cướp, chúng ta thấy lỗi đó không

phải riêng cá nhân kẻ phạm pháp phải chịu mà chính chúng ta,

tất cả mọi người đều phải được chia sẻ trách - phiện.

Quý vị thử tưởng tượeg xem tâm trạng của một người

đang mang một bản án tử hình tr . 2 : như thế nào khi

phải chịu đựng hàng năm mà không biết ngày tháng nào mình

sẽ bị đem ra hành quyet..

Cũng vì y-niệm của phạm tội học mà chúng tôi mới dám

đi đến một quyết đ nh mà chúng tôi thấy quả thực là rất táo

bao , đó là hủy bỏ án tử hình. Nhưng khi bỏ án tử hình đó ,

có phải là chúng tôi dím coi thườI 8 tất cả những năm mông18

gây loạn trong xã hội hay không ?

Vì những ý -rgbi đó mà chúng tôi đã e-pgại sự lạm dụng

trong thực-tế đã có. Chúng tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng một

bản án tử hình nếu được áp dụng một cách nghiêm-chiah thì

dụng ích của nó không phải là không có , và cái mực đô thị

ty của một bản án tử hình nó hết sức là hữu hiệu trong

thyc tê.

Thưa quý vị , không phải như vậy đâu vì trors bản tu

chinh- ốt bộ Hình-luật , chúng tôi có dành một lĩnh vực hết

sức rộng lớn bao trùm tất cả những tội phạu , gần như là tất

cả các trọng tội : điều đó là điều 499.

Thế nhưng người ta đã có áp-dung nghiệm chinh hay

không ? Quý vị có thể tưởng tượng được rằng có những vị

chánh án còn trẻ lắm , tuổi chưa đến 30 ngồi ghế chánh - án

tuyên một bản án tử hình đối với một con người hay không ?

Trong điều 499 , chúng tôi qui định rằng Dụ số 47

trừng-trị những tội xâm phạm an-ninh quốc-nội , thứ 8 tội

xâm-phạm an -tinh quốc ngoại vẫn còn hiệu lực và ngoài ra .

chúng tôi còn quy định một cách tinh-thu tăng tất cả những

đạo- luật đặc biệt nào có tính - cách thờircơ và do thời-cơ mà

có vẻ được giữ lại .

Trong thực tế , nếu áp - dụng một hình phạt thật nghiêm

khắc thì sự nghiêm khắc đó đòi hỏi một sự công minh

đi kèm , nhưng tất cả những dải lý . tất cả những bằng

chứng thu thập được của chúng ta ngày nay có được công

minh hay không và có thể mang lại cho chúng ta một niềm

tin -tưởng tuyệt-dõi đề tồi chúng ta có thể chấp nhận một bản

án tử hình được hay không ?Như vậy quý vị thấy rằng tất cả những tội nhân trong

thời chiến nếu bị đưa ra Tòa án Quân-sự Đặc-biệt , đều phải

chi - phối bởi những hình phạt được dự Lệu trong những đạo

luật riêng biệt , đó là những hình phạt có tính cách thi-uy.

Những hình phạt này có thể thỏa mãn tất cả những ý muốn

của những vị nào muốn giữ lại bình phạt tử hình.

Hiến-pháp đã cấm chi không cho người ta đánh đập

can thân trong khi truy tìm bằng chứng thì trong thực-tế

Hiến-pháp có được áp-dụng nghiêm-chinh hay-không ?

1

Kính thưa Quý vị.

Kính thưa quý vị , trong thực-tế đều đó không có.

Trong mười mấy năm làm nghề trong giới tư - pháp, chúng
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tôi được biết rằng có nhiều người thật sự không có tội

nhưng mà theo hồaơ thì nhất định là có tội.

không có điện nào dị biệt nhau.

Thế rồi, đến lúc là Tòa, những người hiểu biết thì

còn dám chối tội , còn một số khác vì sợ sẽ bị trả về điều

tra bồ- tác nên không dám chối tội nữa, trong khi với nh6ng
tội trạng đi khi trong hồ-sơ đó, họ có thể bị kết án tử hình.

Nếu chúng ta bieu-quyết thông qua được tu chính đa

này thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn

khi cau xót bộ Hình-luật . Trong khi cứu xét , đến một chương

nào đó mà quý vị thấy cần tu chính, xin quý vị gởi tu - chính

ín cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để chấp-phận tu - chính

đn của quý vị và tỉ sửa chữa nếu cần thu khi thông cảm với

quý vị và chúng ta có thể vượt qua được các trở ngại ,Những sự phi- nhân và phi-lý vô cùng đó đã khiến cho

anh em chúng tôi xác-động và sự xúc- động đó đã làm cho

chúng tôi mạnh dạn đưa ra một quyết-định táo bạo là bãi

bỏ bản án tử hình . Với quyết- định táo bạo nầy, chúng tôi

đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị chống đối.

Mặc dầu chúng tôi lúc nào cũng quan niệm rằng là Da

biểu, chúng ta phải nặng nhiều về màu sắc chiab -trị , nhưng

nhiệm- vụ chính yếu của chúng ta vẫn là nhiệm vụ làm luật và

Bộ Hình- luật này chúng tôi thấy nó hết sức cần thiết. Vậy

chúng ta nên thông qua trong khóa họp thường lệ thắng 4
năm nay

Dù vậy, chúng tôi vẫn đồng ý rằng ý kiến của đồng

diện Nguyễn-văn-Thống cũng như ý kiến của những bạn đã

đồez • với bạn Nguyễn- văn - Thống là những ý kiến chính

đúng. Quý vị đó nghiêngại rằng nếu chúng ta bởi bỏ án tử .

bình thì rồi nó sẽ mất hiệu lực thị uy của một bình-phạt

nghiêm khắc nầy, do đó trong thời buổi này chưa thể áp

dụng được.

Chúng tôi nghĩ, trên nguyên -tắc của luật hình, sự cải

hóa bao giờ cũng là nguyen -tắc và sự trừng trị chi là biệt

lệ mà thôi . Chúng ta không bao giờ có thể mang biệt lệ lên

làm nguyêntắc được

Trên đây là những lời thành thần của chúng tôi xin gởi

đến bạn Nguyễn -văn- Thống. bạn Đặng-Văn- Tiếp và tất cả

anh em đã mong chúng ta cùng nhau vượt qua giai -đoạn nầy .

rồi trong những điều tiếp nối sau , nếu quý vị muốn áp- dụng

hình phạt tử hình để dự liệu cho những tội phạm nào mà

quý vị xét thấy cần thì xin quý vị sởi tu chỉnh án làm cho

chúng tôi , chúng tôi sẽ nâng những tội phạm khô sại chung

thân lên thành khô sại chung thân không được hưởng trường

hợp giảm khinh, và dĩ nhiên sau khi chấp nhận tu chỉnh án

của bạn Đặng-văn- Tiếp thì những hình phạt dự liệu chung

thân không được hưởng trường hợp giảm thinh, nếu ông

Chính -An thấy cần, ông có tuyên hình phạt tử hình .

Do đó, chúng tôi quan niệm tu chính án của bạn tặng :

văn - Tiếp là hợp lý vì dù sao trên nguyên tắc , tu chỉnh án

này vẫa thỏa mắn được điều mong muốn của bạn Nguy

văn- Thống và của một số quí đồng việp đồng quan điểm với

bạn Nguyễn-văn-Thổng là duy trì hình phạt tử hình, không

những chi trong những trường hợp đặc biệt mà ngay ở trong

thông luật sửa để giữ lại tính cách thị uỷ và nghiêm-khác của

hình phạt nầy.

Đây là một sự thông cảm và nhân nhượng của chúng

tôi , mong quý vị chấp nhận - kiểi tu - chính mà chúng tôi sẽ

đưa ra trình quý vị. Chúng tôi xin thành thật cám ơn quývị .

(V tay )

O. CHỦ-TỊCH.
Ngoài ra , trong thực tế , tu chỉnh án của bạn Đặng - văn

Tiếp lại còn nêu lên được một điểm tiến bộ trong luật hình

nghĩa là sự cải hóa là nguyên tắc và sự trừng phạt chi là biệt

le.
Chúng tôi xin cám ơn Ông Chủ- tịch ủy- ban Tư pháp

Định-chế. Chúng tôi kính mời quý đồng viện nào có ý kiến

về diều 21 , len den-đàn: Chúng tôi kia mời đồ8 viện Trần

đình-ngoc.
Trong điều 21 , chúng ta không ghi hình phạt tử hình,

nhưng trên thực tế , trong những trường hợp đặc- b ệt , chúng

ta vẫn áp dụng hình phạt Lầy vì chúng ta coi hình phạt tử

hình là biệt lệ, là điều ngoài sự mong muốn của chúng ta ,

chi trotg những trường hợp hết sức đặc biệt, chúng ta mới

phải áp dụng:

O, TRẦN ĐÌNH.NGỌC.–

Như vậy, quý vị dã thấy tại sao chúng ta không thì

thỏa mãn cùng nhau , tại sao chúng ta không thể cùng nhau

da mà biểu quyết với một tu chính an mà chính tu-chính-án

này không còn là của ủy - ban chúng tôi nữa mà nó là của khoáng

đại của chính quý vị , nó là y-kiến của bạn Đặng-văn-Tiếp

là phải giữ lại hình phạt tử hình, nhưng vẫa quan niệm sự

cải bóa là nguyên tắc mà sự trừng trị chi là biệt là

Qua hai cuộc biểu-quyết ngày hôm qua về việc giữ lại

hay hủy bỏ án tửhình, chúng tôi thấy biểu- quyết nào cũng

không hội đủ túc tố. Nếu chúng tôi thở không làm thì một

lần là 22 phiếu và một lần là 33 phiêu, lồi đến sáng } ôm

nay với cảnh thưa thớt như chợ chiều tại khoáng đi, chúng

tôi rất buồn vì không biểu tại sao một dự-luật có tính -cách

quan-trọng, ảnh - hưởng rất nhiều đến đời sống của dân chúng

trong nước, đồng thời là nhiệm vụ láp- pháp quan-trọng của

chúng ta trong giai- đoạn hiện tại mà số hiện diện lại như
thế này ?

Sự tu-chính nằy vấn thỏa mãn được sự mong ước của

những vị muốn giữ lại bản án tử hình, nghia là phải có một

Bình phạt hết sức thị uy để ngăn ngừa những mầm móng

phạm-pháp đang và sẽ xảy ra trong xã-hội giao thời này.

Chúng tôi không hiệu nếu chúng ta bieu- quyết bài giờ

có thể nào hội đủ túc tố không ? Bởi vậy , điều đầu tiên

chúng tôi xin trình với Chủ-tọa đoàn cũng như toàn thể quý

vị là nên tìm cách nào đã khoáng- đại chúng ta có một số Dân

bều biện-điện khi- d nói lên được tinh- cach quan trọng của

Bộ Hìn -luật phút là đối với điều 21 nồ.

Vì vậy , chúng tôi mong mỏi chúng ta hãy cố gắng vượt

qua những trở ngại hết sức nhỏ nhoi đó là chúng ta cùng

thao biểu quyết hôn g-qua 10 chính-án của bạn Đặng-Văn-Tiếp

cũng như của bạn Nguyễn -văn -Thống vì bài tu - chính Ấn Đời Kính thưa Quý vị.
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Sau đây chúng tôi xin phép trình bày ý kiến của chúng

tôi với tư - cách ứng viên của ủy- ban Tư pháp Định-chế.

tọa đoàn trào việc đúc-kết cho Thuyết-trình-đoàn thì lúc đó

chúng vôi sẽ tuân theo . Xin bạn đồng ý ện vui lòng dở lại

điều 115 Nội-quy để biết thủ -tục sinh hoạt của chúng ta hơn,

Tuy là ủy vin của ủy ban Tưpháp Định - chế, nhưng

chúng tôi xin được không đồng ý với ông Chủ -tịch ủy-ban

Tư -pháp Định-chế và Thuyết trình đoàn trong cung cách làm

việc hôm nay.

Nhưng, dầu sao chúng tôi cũng nghĩ rằng sự trình bày

của Ong Chủ-tịch Ủy ban Tu -pháp Định- chế tại đây vừa rồi

cũng đã nói lên cái quan-diem tất cởi mở của Thuyết -trinh

đoàn chúng tôi trong việc đúc-kết những ý kiến của quý

đồng viện.Chúng tôi nghĩ rằng sau khi ghi nhận được tất cả các

ý.kiến thì điều quan -trọng đầu tiên là Thuyết tình đoàn phải

đúc kết ý kiến của tất cả những vị Dân-biểu đã lên đây phát

biểu cho khoang đại biết có bao nhiêu khuynh hướng và những

khuynh hướng đó như thế nào để cho những ai dù không

đi họp lần trước cũng có thể nhìn vào sự đúc kết đó mà

hiểu được ngõ hầu chọn một khuynh hướng mà mình đồng ý.

Do đó, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một điều rất khó - khăn

không thể thực- hiện được nếu chúng tôi lập lại một lần nữa

tại đây quan-điểm của riêng từng người . Cho nên chúng tôi

chi đúc- kết những quan-điểm nào giống nhau và những quan

điểm nào khác nhau mà thôi rồi đưa ra bieu -quyết từng quan

điểm một chiếu theo Nội-quy của chúng ta .

Hơn nữa, đây cũng là nếp sinh-hoạt của Ha-viện đã có

từ trước đến giờ, kể từ ngày chúng ta vào đây bắt đầu pháp

nhiệm II. Đó là một điều đương nhiên ai cũng nhận thấy

như vậy , thế mà chúng tôi không hiểu vì lý-do gì mà quý vị

trong Thuyết-trình- đoàn ngày hôm qua đã bỏ qua cái thông

le do .

Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại quan-điểm của ủy

ban Tư-pháp Định -chở chúng tôi là chúng tôi chip-phận

tu-chính-án của đồng viện Đặng-văn-Tiếp. Xin cám ơn toàn

thể Quý vị.

6. CHỦ-TICH.

Chúng tôi cho đó là điều đáng tiếc. Bởi vậy cho nên

nếu cứ theo đà này thảo-luận tốt 5c0 điều của Bộ Hình

luật thì chúng ta cần phải mất một thời-gian rất dài . Chúng

tôi kính mong Thuyết-trinh- đoàn từ nay trở đi đừng nên

qua điều quan -trọng đó.

Chúng tôi xin thưa cùng tất cả quý đồng tiền là hiện

giờ chúng ta có hại ý kiến về điều 21 :

1 ) Ý-kiến của Ủy- ban tu -chính theo đề nghị của đồng

viện Đặng- văn - Tiếp ;

2) Ý-kiến của đồng việp Nguyễn-văn- Thống.

Ngoài ra , chúng tôi cũng xin Thuyết-tình- đoàn nên tôn

trọng thứ tự các ý kiến được phát- hiều. Ý- kiến nào hay tu

chính- in nào phát biểu trước phải được đưa ra trước, còn

tu - chinh -an nào độ nạp sau thì phải đưa ra sau , không nên

có sự lầm lẫn đáng tiếc , chẳng hạn như tu-chính-án của Dân

biểu Nguyễn- văn - Thống, đứng vào số 3 và tu- chính-án của

Dân - bieu Đặng-Văn - Tiếp lại đứng vào số 2.

Chúng tôi xin mời quý động viên nào còn có ý kiến về

hai tu chỉnh án này, lên diễn đàn.

Kính thưa Quý đồng việt ,

Chúng tôi nghĩ nếu có sự lộn xộn trong việc xếp thứ

tự các tu -chính-ốn như vậy thì có thể sẽ gây pbnR sự ngộ

phận đối với Thuyết -trình- đoàn và đó là d &u không lấy gì làm

tốt đẹp cho quý vị trong Thuyết-trình- đoàn ,

Nếu không còn động việc nào có ý kiến nữa, chúng tôi

yêu cầu Thuyết-trinh- doan dọc lại hai ý kiên : một của Ủy

bạn được tù chính theo đề nghị của đồng vệu Đặng-văn-Tiếp

và một của dòng viện Nguyễn -văn - Thous, de khoang dại biểu

quyết.Chúng tôi xin cám ơn Chủ-toa-đoàn và Quý vị .

6. TRẦN MINH-NHỰT (Thuyết-trinh- viên).
O, TRẦN-NGỌC GIAO.–

Chúng tôi , thay mặ : Ủy-ban , xin phép được tóm tắt

các ý kiến đã phát - bieu trong phiên họp hôm qua liên quan

đến diều 21 Thiên II , Chương I , Quyền I.

Ông Chủ -tịch Ủy ban Tư-pháp Định-chế thay mặt Thuyết

trình- đoàn chúng tôi đã lên nói thẳng đều rất khân-thiết

de xin khoáng-dai thông cảm với hoàn-cảnh tinh-boạt của

chúng ta hiện tại ngõ bầu có thể dung hòa một phần nào các

quan- dềm d - b ệt mà vượt qua những khó- khăn đề cho Bộ

HÌh lua dẻ -dang đi tới việc bu-quyết, và Ong Chủ tịch

ủy - ban Tư -pháp Định - chế cũng thay mặt Thuyết-trình- đoàn

nói rằng đề nghị tu -chính của bạn Đặpg-văn - Tiếp là quan

đêm của Thuyết-trình -đoàn chúng tôi sau khi được Thuyết

trình - đoàn chúng tôi hội ý với nhau và chấp-nhận.

Một số quý đồ 8 viện đã yêu cầu giữ nguya hình phạt

tử hình vì thực trạng xã hội Việt-Nam chưa cho phép hủy bỏ ,

mặc dù đa số đều muốn bỏ 2ình phạt đó.

Một số đồng việc khác yêu cầu bỏ hình phạt tử hình,

vì các lý do nhân đạo, sự tiến bộ của nhân loại , và mục tiêu
ជា បូ

cải hối tội nhân .

Nhưng, rất tiếc là vừa rồi có một đồng việp lên đây tỏ

ý trách móc Thuyếtình- đoàn chúng tôi rằng dáng lẽ chúng

tôi phải đúc-kết tất-cả những ý kiến dã phát-bieu lồi mới đưa

a bieu- quyết.

Cả hai lập trường trên đầu lưu lý . Tuy nhiên , đúc kết

lại , Ủy ban chúng tôi nhận thấy có hai đều chính yếu nội

bật như sau : v thực trạng xã hội nên cần duy trì hình phạt

tử hình và vì lòng nhân đạo nên hủy bỏ bình phạt tử hình.

Vây, đề dung hòa , Ủy-ban chúng tôi đã đồng ý với Dân - bieu

Đáng-văn-Tiếp là trong thời gian 10 năm kể từ ngày luật ply

được ban hành và tùy trường hợp tòa án có thà tuyên bình

phạt tửhình.

Chúng tôi xin thưa với công việc đó rằng trong tinh

thần tôn-trọng và hiểu biết Nội-quy, chúng tôi thiết-tưởng

việc đúc- kết là nhiệm-vụ của Chủ-toa- đoàn. Khi nào Chủ
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3 ) - Cam -cố

Chính-Linh về tiêu hình gồm có :

Ý -kiến của Dân-bều Đặng-văn -Tiếp và cũng là ý kiến

tu-chính của Ủy ban chúng tôi trên dây có những điểm lợi

sau đây : một là đề thich-nghi với loỳn-cảnh đặc biệt hiện

tại của đất nước, hình - phạt tử hình vẫn được 6 - dụng, và

một dạng khác chúng ta vẫn nói lên được lòng nhân đạo

của mình, vì bình-phạt tử-bình tẻ được tái bỏ trong tương

lai.

A. - Phạt-giam ;

1 ) Từ 2 năm đến 5 năm

2) Từ 1 năm đến 3 năm
Ngoài ra , còn một đêm lợi nữa là trên phương diện

kỹ thuật -điều- chê bộ Hình-luật với 500 dều -luật mà đều

này có lện -hệ với điều kia thì việc tu- chính của Dân-biều

Đặng-Văn-Tiếp không đưa dẻo việc sửa đổi bộ Hình-luật

trong vòng 10 năm .

3) Từ 6 tháng đến 2 năm

4 ) Từ 3 tháng đến 1 năm

Nếu tình thế trong vòng 10 năm đó không cho phép

bỏ bình- phạt tử hình thì việc tu -chính cũng dễdàng và chi

cần sửa đổi khoản tu-chính này mà thôi .

5) Từ 1 tháng đến 6 tháng

6) Từ 1 ngày đến 3 tháng.

Vì các lệ trên , Ủy ban chúng tôi xin đồng quan-điềm

với Dân - bieu Dặpg-văn- liếp về việc tu-chính điều 21 .

B.– Phạt vạ :

1 ) Từ 200.000$00 đến 1.000.000 $00
Chúng tôi xin nhường lại cho Thuyết trình-viên dỀ

trình bày và tu-chính của diều 21 .
2) Từ 50.000$00 đến 200.000 $00

O. CHŮ- TICH
3) Từ 10,00 0$00 đến 50,00 $ 00

4) Từ 1.000$00 đến 10,000$00
Chúng tôi kính mời Thuyết- tình đoàn đọc lại hai tu

chính-án đề cho quý đồng vận dễ nhận những diem d - biệt

hầu được dễ-dàng trong công việc điều-quyết .
5) Từ 601800 đến 5.00 $00.

Ô. LÊ- CHI- HIEU ( Thuyết -trình-viên ). -
Số tiền phạt và tối đa có thể thay đổi nếu có điều khoản

luật định.
Tuân-hành chi-thị của Ông Chủ-tịch , chúng tôi xin

tinh-bày một lần nữa là sáng qua có hai tu -chính-án đã được

đưa ra khoáng-dại bều -quyết. nhưng không có tu-chính-án

nào hội đủ túc- xố để thông qua :

Chính hình về vị cảnh gồm có :

Tu-chính- án thứ nhất của Dân biểu Đặng-văn-Tiếp

được 22 phiếu.

1 ) – Phạt giam vi cảnh

2) Phạt và vị cảnh.

Tu-chính-án thứ hai của Dân-biều Nguyễn- văn-Thống

được 33 phiếu.

B.- Trong thời- hạn 10 năm kể từ ngày bộ luật này

được ban hành , những tội phạm được dự liệu bằng hình

phạt khổ sai chung thân và không được hưởng trường-hợp

giảm khinh, trong trường-hợp đặc- biệt, tòa có thể tuyên bình

phạt tử hình .
Hôm nay, chúng tôi xin đọc lại nguyên-văn hai tu -chính

án đề xin khoáng-dại quyết- định một lần nữa .

Chúng tôi xin đọc tiếp theo dây tu chính án thứ hai của

Dâu-biều Nguyễn- văn- Thống.Chúng tôi xin đưa ra ý kiến thứ nhất của Dân biểu

Đăng- văn-Tiếp và cũng là kiến của ủy ban :

Điều 21.- Chính hình là : đại hình, tiêu hình và vi

cảnh.“ Chính hình là : đại -hình , tieu -hình vàDieu 21 .

vi-cảnh.

Các cấp bậc của chính hình được sắp xếp theo thứ tự

nặng nhẹ như sau :

Các cấp bậc của chính mình được sắp xếp theo thứ tự

nặng nhẹ như sau :

Chính-hình về dại -hình ngoại hình -phạt và do điều

khoản luật -anh nếu có , gồm có :

Chính bình về dại hình ngoại hình phạt và do đều khoản

luật-địah nếu có , gồm có :

1 ) Tử hình

1 )– Khổ-sai chung thân

Phát - lưu )2) - Khổ sai chung thân

2)- Khổ-sai hữu hạn
3) Phát lưu

– Biệt gian 4) » Kbộ sai huu hau
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5) - Bệt gian Kính thưa Quý đồng-viện ,

6 ) Cm cố+

6. CHỦ.TCH. =

Trong 15 phút tạm ngưng phiên họp , Ông Chủ tịch

Ủy- ban dã vặp quý vị Dân-bều tác- giả tu chính-án và thông

cảm với các Khôi. Bây giờ, chúng tôi xin nhường lại cho

Ô 8 Chủ-tịch Ủy ban lên trình -bày quan-điều của Ủy-ban

sau khi đã hội -ý với các khuynh-hướng .Kính thưa Quý Đồng- viện ,

Ô. TRẦN-MINH-NHỰT ( Thuyết trình-viên)Thuyết-trinh - viếa vừa trình đọc hai tu-chính-ản về điều

21 : một của ủy-ban theo da-nghị của đồng-viện Đặng- văn

Tiếp , và hai là của đồng viện Nguyễn-văn-Thống.

Bìy giờ, chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy ban ra trước

và khoáng đại quyet-định.

Sau 15 phút nghỉ họp dề Thuyết - trình -cola chúng tôi

hội ý với các Khối , Nhóm về quan-diềm của quý vị lien -quan

đến một hình phạt đã được thảo- luộn gì g có trong hai hôm

nay là án tử hình có nên duy- trì hay là hủy bỏ , chúng tôi xin

trình bày quan điểm của chúng tôi như sau :

Quý công việc nào chấp -thuận đều 21 tu - chính theo đề

nghị của đồng- viện Đặng -văn - Tiếp, xin giơ tay . Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ vì một mặt chúng ta ưu-tư

đến thực-Mạng của đất nước , và mặt khác chúng ta cũng ru

tư dến một bản án mà tòa án sau này sẽ tuyên cho các câu

phạm vi la án tử hình – cho nên quan-diềm của chúng ta bịđô

lôi kéo .dáug co ,

36 vị chíp -thuập

Vậy. dề dung hòa gọi quan -đệm dị biệt, sau khi đội ý

với một số quý công việc , chúng tôi , vì thực trạng của đất

nước, xin chấp nhận quan -dềm của một số quý vị là duy trì

án tử hình. Vậy, chúng tôi xin quý vị chấp nhận điều 21

mà chúng tôi sẽ trình đọc sau đây :

Như vậy , không hội đủ túc- 8 Ba-dinh . Chúng tôi xin

đưa ý- tiễn thứ hai để khoáng-đại quyết.dynh.

Quý đồng- viện nào chấp-thuấn diều 21 tu-chính theo đề

nghị của đồng - viện Nguyễn- văn- Thồng, xin giơ tay .

ĐIỀU 21.– Chính hình là : đại bình , tiêu hình và vi

caph.

Các cấp bậc của chính hình được sắp xếp theo thứ tự

nặng nhẹ như sau :

31 vị chấp-thuận

Chính hình về đại hình ngoại hình phạt do điều khoản

luật định nếu có , gồm có :

Như vậy cũng không đủ tác tố. 1 ) Tử hình

Kính thưa Quý đồng viện , 2) Khộ tại chung thân

Phát lưuTại đều 21 nầy, có một sự tu- chính quan-trọng của ủy

bạn là bãi bỏ án tử hình. Chú g tôi nhận thấy đều 21 với

nội -dung như vậy là một đều khoản then chốt có thể nói là

chi phối hầu hết các chương và các dều- khoản sau này của

bản tin dự-luật : Và điều 2. Đầy đã hai lần đem ra bieu - quyết,

nhưng vì hai quan-đêm d biệt nên không thể giải -quyết được:

3) – Khổ sai hữu hạn

Biệt-giam

.

4 ) – Cắm cố.

Vậy, chúng tôi đề nghị tạm ngưng phiên họp trong 10

phát đồ quý đồng ” viện thông- cảm với nhau. Chúng tôi cũng

xin quý vị Trưởng Khối , Trưởng nhóm cùng ông Chủ tịch

ủy- ban vui lò 8 : phòng họp chúng tôi đi hội ý đầu tìm ra

một lối thoát cho vấg-da.

- Chính hình về tiêu bình gồm có :

A.- Phạt giam :

1 ) Từ 2 năm đến 5 năm

2) Từ 1 năm đặn 3 năm
Tạm ngưng : 10 giờ 55'

3) Từ 6 tháng đến 2 năm
Tải nhóm . 11 giờ 00 '

4) Từ 3 tháng đến 1 năm

5) Từ 1 tháng đến 6 tháng
O. CHŮ-TICH.

Chúng tôi tuyên bố phiên họp tới nhóm. 6) Từ 11 ngày đến 3 tháng .
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-B Phat va :

1 ) Từ 200.00 $00 đồa 1.000.000 $00

Thật vậy , từ trước đến nay, về tội tiêu hình , High -luật

có thể dự-liệu một bình phạt tối thiểu bao nhiêu đó đưa tới

đi là 5 năm , thì trong mức ấn-định này Tòa -án có thế xét

những trường hợp nào là giảm khinh , những trường hợp nào

là gia trong đề mà ấn-định hình phạt có thể nhiều nhất là

bằng mức tối đa , còn có thể hạ xuống tới mức tối thieu nữa.
2) To 50.000 $ 00 den 200.000 $ 00

3) Từ 10.000 $00 đến 50.000$00

4) Từ 1.000 $ 00 đến 10.000$00

Nhưng trong dự luật này, ông Chu- tich ty-ban T

pháp Định-chỉ muốn đưa ra một thể thức mới áp - dụng cho

luật này. là kể từ ngày hôm nay các vị Thần-phán sẽ không

có quyền ấn-định hình phạt theo sự phán đoán của mình niên

tao dừng quá mức tối đa, mà bắt buộc phải theo những tiêu

chuẩn nhất định,

5) Từ 601500 đến 5.000$00

Số tiền phạt và tối đa có thể thay đổi nếu có điều

khoản luật định. Nếu luật quy định từ 2 năm tới 5 năm thì ông ta không

thế nào tuyển một hình phạt dưới 2 năm được. Chúng tôi:

xin lấy một thi-du...
Chính bình về vị cảnh gồm có :.

1 ,- Phạt giam về vi cảnh , O. CHŮ -TICH . -

2.– Phạt và vi cảnh.

Đó là đều 2ị theo ý kiến của một số quý vị . Như vậy,

chúng tôi đã ghi án tử hình vào trong bảng xếp loại các hình

phạt về đội hình, còn án tử hình sẽ áp-dụng cho những tội

phạm nào thì chúng ta sẽ góp ý kiến trong những điều khoản sau.

Chúng tôi xin lỗi đồng viện Hồ-văn-Xuân. Chúng t

đang ở giai đoạn đúc kết da bieu-quyết. Chúng tôi chỉ có

thể mời động viên phát biểu ý kiến, nếu đồng việc góp ý về

phần đúc kết , vì phần góp ý.kiến tổng quát chúng ta đã chấm

dứt rồi,

Xin quý vị vui lòng ủng hộ quan-điện của ủy- ban chúng

tối , Xin cám ơn toàn thể quý vị .

Chúng tôi xin đồng việp thông cảm giùm. Nếu cần góp

then y-kiển thì xin động viên vui lòng tóm tắt lại.

O, HỒVĂN- XUÂN.–

O. CHU - TICH.-

Thưa ông Chủ tịch,

Sau 15 phút thông cảm. ủy-ban đi tu chỉnh lại nôi-ding

điều 21 giống như tu-chính-án của đồng viện Ngovến-văn

Thống. Vậy , quý đồng viên nồo có ý kiến về điều ủy-ban vừa

tu - chính, kính mời lên diển đàn.

Vì ông Chủ-tich đã cho tạm ngừng phiên họp 15 phút

sau khi những cuộc biểu- quyết không thành tựu, hơn nữa đi ,

là những vấn-đề có liên quan tới toàn thể điều 21 chở không

phải chi liên quan đến riêng đoạn 1 của đ ều 21 , cho nên

sau khi đoạn 1 đã có sự thông cảm tồi tài , trước khi bieu

quyết điều 21 lại một lần nữa, chúng tôi phải phát biểu ý .

kiến về đoạn 2 , chứ không thể nào bắt buộc chúng tôi khi

đồng ý đoạn 1 phải đồng ý luôn cả đoạn 2.

Chúng tôi kính mời đồng-viện Hồ-văn-Xuân,

6. HỒ.VĂN XUÂN.

Quý vị đã thảo-luận một cách tối tôi điều 21 đoạn 1

nói về hình phạt tử hình. Tuột ra , hình phạt từ-hìab nầy dầu

có duy trì hay bãi bỏ cũng không đem một ích-lợi to tát nào .

Nhưng tôi thiết tưởng trong điều 21 do ủy-ban Tư pháp

Định-chế vừa sửa đổi lại , có đoạn 2 nói về hình phạt tiêu .

hình mới là quan-trọng vì nó liên - quan tới đại đa số quần chúng

Vả lại , đoạn 2 chưa được khoáng đại thảo-luận. Tuy

đoạn 1 chưa được chấp thuận, nhưng quý vị đã đồng ý với

nhau tu-chính trong sự thông cảm rồi nên chúng tôi không

trở lại đoạn 1 nữa. Chúng tôi chỉ xin nêu những vấn- đề liên

quan đến đoạn 2 của điều 21 mà thôi , vì theo chúng tôi đó

mới là điều quan trọng .

Đoạn 2 của điều 21 , theo sự tu -chính vừa rồi của ủy.

ban Tư-pháp Định-chố , chúng tôi thấy nếu đem ta áp-dụng

đó vặp nhiều khó khăn và gây ra mâu-thuẫn rất nhiều giữa

những đạo-luật mà chúng ta làm ngày hôm nay với các đạo.

luật Quốc-hội nhiệm kỳ trước đã làm.

Trong trường- hợp ông Chủ -tịch thấy rằng sự phát biểu

ý kiến của chúng tôi liên quan tới đoạn 2 điều 21 di qui

thời hạn , ông Chủ-tich không cho chúng tôi phát biểu nữa ,

chúng tôi sẽ đi xuống. Còn nếu ông Chủ tịch cho phép chúng

tôi phát biểu những ý kiến liên quan tới đoạn 2 điều 21 ,

chúng tôi xin tiếp tục.

O. CHŮ -TICH.

Đoạn nói về tiểu hình có ấn - định hình phạt giam và phạt

vì thì nó phù hợp với tất cả những công việc làm của cơ .

quan Tư-pháp từ trước đến nay , phù hợp với bản dự thảo

luật Hình-sự tố-tụng mà Quốc-Hội pháp-nhiệm 1 đi bieu

quyết chấp thuận và hiện Thượngviện đang thảo-luận.

Chúng tôi xin mời động viên tiếp tục .

Ô . HỒ.VĂN-XUÂN.

Kính thưa Quý vị

Nhưng, nếu ngày hôm nay, chúng ta chấp-nhận đoạn 2

điều 21 của Hình-luật này như ủy-ban vừa đề nghị thì nó sẽ

mâu thuẫn, không thể nào dung hòa được với dự -luật Hình

sự tố tụng. Chúng tôi xin đưa ra một ví-dụ : Theo luật lệ hiện hành .
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O. TRẦN-MINH-NHỰT (Thuyết-trình- vien).

Thuyết-trình-đoàn chúng tôi rất tiếc phải lên đây là

nêu lên một vài điềm len-quan đen điều mà chúng tôi đúc

kết để đưa ra bieu- quyết.

một tội lường gạt có thể xử phạt từ một ( 1 ) năm dặn năm

(5) năm, nhưng trong dự thảo bầy chú ng ta có thể áp dụng

hình phạt từ hai ( 2 ) tới năm ( 5 ) năm và chiều theo điều 89

của dự-thao- luật này nếu xé : thấy có trường hợp giảm- khinh

thì Tòa - án chi có quyền tuyên một hình phạt tối đa bằng phân

nứt khoản tối đa dự liệu trong đoạn 2 điều 21 , nghĩa là như

chúng tôi đã nói theo dự luật năy thì tội đó được ấn-định

tối đa là năm ( 5) năm , nhưng nếu sau khi xét thấy vì tình

trạng này hay vì tình-trạng nọ , đương -sự được hưởng trường

hợp giảm khinh thì Tòa-án bắt buộc phải xử tối thiểu là hai

năm rưỡi , chớ không thể nào hạ xuống được nữa.

Trước nhất , chúng tôi muốn bieu -quyết cho xong điều

21 này và thể theo ý kiến của một số quý vị , chúng tôi duy

thì bản án tử hình và da cho Tòa-án sau này toàn quyền

tuyên phạt những tội phạ3 nào xét thấy phải chịu án tử hình.

Quý vị hắn cũng thấy ngay là những hình phạt ấn- định

như vậy là quá khắ :-khe.

Ủy-ban Tư-pháp Định-chế chúng tôi mong mỏi được

quý vị chấp- thuận thông qua đều 2ị này theo tinh- bia tu

chính mì chúng tôi vừa trình bày trên .

Nói đến tội lường gạt thì lường gạt cả trăm triệu cũng

là lường gạt, mà lường gạt năm , mười đồng hay vài chục

ngàn đồng cũng là lường gạt. và giựt lại cũng là lường gạt .

Nếu xảy ra một trường -hợp giựt bụi vào khoảng hai trăm

ngàn đồng mà quý vị cho rằng người ta được hưởng trường

hợp giảm-khinh thì tối đa cũng phải xử hai năm rưỡi .

Tuy nhiên , một bạn đồng viện vừa lên đây bày tỏ ý

tru -tư của mình khi bạn cho rằng điều qởan-trọng không phải

là bản-án tử hình mà là vấn-đề ấn-định các cấp- bậc hinh

phạt về tiêu hình Bạn đồng - viện đó nói rằng ủy- ban TT

pháp Định-chế ấp -anh mức độ bình- phạt ở bậc tieu- hinh

rất là cứng ngắc:

Như vậy , quý vị thấy những hình phạt đó có tương"

xứng với việc làm hay không ? Vậy , chúng tôi yêu cầu ủy

bạn Tư-pháp Định-chế xét lại đoạn 2 nầy .

Thídụ như ấn-định từ 2 đến 5 năm mà khi có nhGui

tội phạm đáng được hưởng trường- hợp giảm- thinh, theo

bạn đồng viện vừa phát-hiều , thì sẽ lấy mức tối đa chia hai

đề tuyên cho can-phạm . Chúng tôi thấy trong bản văn tu

chính của ủyban Tư pháp Định-chế, chúng tôi không có dự

trừ trường hợp như vậy.

Chúng tôi cũng không hiểu ủy-ban Tư - pháp Định-chi

có nghĩ rằng khi ấn-định những hình phạ • gian như vậy là

bó tay các Thầm-phán, không cho các Thầm -phán được xử

dụng toàn quyền của mình hay không , vì đôi khi có những

vụ án mì nếu theo tiêu chuẩn Li -định trong đoạn 2 này để

xử thì không sao tránh được những sự bất công và khắt khe.

Do đó, chúng tôi • tăng trong khi mình muốn tránh một cái

lại nhỏ mà phải gây ra một cái lại rất to .

Chi tôi chị dự trù tại điều 90 và những điều kế tiếp

thuộc Mục II , nơi trong 2ị, những tội phạm nào mà xót

thấy được hưởng trường hợp giảm khinh thì hình phạt được

ba xuống một bậc. Chúng tôi lúc nào cũng quan niệm rằng :

mỗi tội phạm đều có những cá tính riêng và những nét đặc

thù của nó .

Cho nên , chúng tôi xin ủy ban Tư-pháp Định-chế ăn

định lại những cấp bậc hình phạt nầy, tội nào quan trọng

thì áp-dụng từ một ( 1 ) năm đến năm ( 5) năm , tội nào nhẹ

ít quan- trọng hơn thì áp dụng từ một ( 1 ) tới bộ (3) năm, ít

quan trọng hơn nữa thì từ một tháng tới một năm , hay một

tới sáu tháng và một tới ba tháng , tối thiểu nữa là một

tháng hay mười ngày, nghĩa là cho tối-da là một tháng ba

tháng sáu tháng . b) ( 3) năm, và năm ( 5) năm chứ không

the in - định những hình phạt theo đoạn 2 này.

Có rất nhiều trường hợp mà các can phạm đãng được

Tòa-án cho hưởng trường hợp giám khinh . Thí dụ , một tội

phạm dáng lệ bị tuyên án từ hai ( 2 ) năm đón năm (5) năm,

nhưng nếu được giảm khinh , có được hưởng một cấp bậc

thấp hơn là sẽ bị một án từ một ( 0 năm đều ba ( 3) năm

Các vị Thần-phán Tòa án không thể là những máy điện

tử , khi đương sự có phạm một tội thì hỏi có trường hợp

giảm khinh hay không, nếu có lấy tối đa chia một nữa là

Áp-dụng.

Chúng tôi nhận thấy rằng trong trường -hợp đó, ủy - ban

Tư- pháp Binh-chế cũng đã dự trù một mức độ giảm chi cho

hình phạt rồi . Tuy nhiên , cũng trong trường-hợp đó , những

án phạt và vẫn phải giữ nguyên, do đó chúng tôi xin nói rõ

lại là trong trường hợp phải tuyên án cho một can-phạm nào .

nếu xét thấy can phạm đó được hưởng trường hợp giảm .

khinh thì Tòa-áp hạ bình phạt xuống một bậc.

Kính thưa Quý vị , Thí dụ từ hai ( 2) năm đến năm (5) năm được gia xuống

còn từ một đến ba ( 3) năm , nghĩa là lúc nào Tòa án của

có toàn quyền , chứ không có gì ngăn cấm Tòa-án cho can

phạm được hưởng một mứ: tộ tối thiểu của bạn đa .
Chúng tôi thiết tưởng những tập -tục về Tư - pháp từ

trước tới nay vẫn được áp dụng , nhất là Bộ Hình-sự Tố .

tụng đã được Hạ nghị- viện chấp-thuận, và đang được Thượng

nghi- viện thảo-luận mà quan - điểm cố hữu đó cũng chưa bãi
bỏ thì e rằng bây giờ nếu chúng ta chấp-thuận đoạn 2 này

thì nó sẽ nâu-thuẫn một cách trầm trọng, không thể dung:

hòa được đối với những điều khoản quy-định tại Bộ Hình

luật này.

e

Vì vậy , thay vì đương sự bị phạt từ hai ( 2) năm đến

năm ( 5) năm thì đương sự có thể được hưởng một án là một

năm theo mức độ chúng tôi đã dự trù , Vậy xin bạn đồng

viện Hô - văn- Xuân thông cảm và sự quy định hình phạt tiền

hình của ủy-ban chúng tôi.

Chúng tôi xin cám ơn ông Chủ -tịch và Quý vị đồng - việu . O, CHU -TICH.

(Vỗ tay) Chúng tôi xin mời ông Tồng-thơ- Khội Cộng- hòa.

2
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O. NGUYỄN-VĂN-THUẬN ( Đại- diện Khối Cộng- .

hò ).

vào biên- bản và thông báo qua Đài Pai-thanh và Truyềa.

hình nếu Dig-bieu vắng mặt khô 8 lý-do liên tiếp ba (3)

ngày, hoặc bị cảnh-cáo không ghi vào biên bán hại ( 2) lần

trong 1 phiên - họp ” .Chúng tôi xin lên đây để đặt một vấn - đề tiên quyết.

Trớc khi nét ví da ở , cháo tôi xin tình bày một ý.

biển rất nhỏ để xin Ông Chủ-tịch và quy động viên cứu xét .

Kính thưa Quý vị .

Sở dĩ chúng tôi dự đền này ta là vì chúng tôi quan

Điện năng Hnh-luật là một dự luật quan - trọng nhất trong

năm nay. Nêu đề tinh-trạng thư thớt như ngày hôm nay và

hai ngày qua thì phát định không đi đến một kết quả nào

cả . Vì thế, chúng tôi giaông Chủ-tich cùng thoáng- đại bắt

đầu từ trưa hôm nay cho Đại Phát thanh được làm việc và

bắt đầu chiều nay cho Đài Truyền hình làm việc đó .

Từ nhiều ngày qua , chúng ta đã bàn cãi rất sôi rồi

việc nên giữ hay nên bỏ bản án tử hình trong Bộ Hinh- luật

của chúng ta à, an nhiều lần thông cảm, chúng ta đã đi đến

HỘ quyết-định là giữ lại bản án tử hình trong Bộ bình luật .
(V& tay)

O, CHŮ -TICH.

Vì sự tin giữ lại bảo an tử hình , nên phư : g đều

khoản ghi trong Qeyền II và Quyền III của bản dự• bảo luật

ty phải sửa chữa lại thế nào cho phù -hợp với điều khoản

mối mi chúng ta và chấp- tbuận, có nghĩa là chúng ta phải

cứu xét lại một cách hết sức thận trọng những tội nào sẽ bị

chi-phối bởi bản án tử hình và phát tội nào không bị chi

phối bởi n đ để tránh những sự lạm dụng.

Cám ơn bạn đồng viện Nguyễa - quốc- Biền đã góp ý

kiến về việc áp-dụng Nội-quy. Vậy, nhân tiện đồng viện

Nguyễa- quốc- Biềa ở trong Tổng Thư ký đoàn , xin đồng - viện

phu-trách vấn - đề tìmdiện lại và trình báo với Văn - phòng.

chúng tôi bắa -sàng chấp nhận việc p -dụng Nội- quy.

Ô. NGUYỄN- VĂN -NGÂN.–

Đó cũng là một vấn- đề phân-đạo và là một vấn- đề quan

trọng mà mỗi người trong chúng ta đều phải ý thức. Cho

Bàn chúng tôi xin đặt vấn- đề nên quyết là chiều điều 113

Nội -quy. Ria giao tín - đà lại cho ủyban tái xét . Chúng tôi

xin cám ơn ông Chủ - tịch và quý đồng viện .
e

Với sự kiện - diện thưa thớt của quý vị Dân -bieu hôm

nay tại phiên họp, chúng tôi • tăng tất cả những b eu-quyết

đau khổes the theo qui được mặc dù đã có sự thông cảm

của ủy ban Tư - pháp Định-chếcùng các tác giả tu - chính- An.
O. CHŮ -TICH ,

Đại diện Khối Cộng -Hòa vừa nêu lên vấn - đề tiên quyết

Điều đầu | 3 Nội -quy. Vậy, chúng tôi xin đưa ra để

Hoa đại quyết- định.

Vn- đà duy - trì hình phạt tử hình trong Hình-luật , nhìn

qua phía quý bạn đối lập. chúng tôi nhận thấy rằng quý bạn

vẫn cứ nguyên ý kiến của mình là bãi bỏ hình phạt tử hình.

Cháng tôi không phản đối v-kiến của quý vị . Nhưng chúng

tôi xu wo muội thưa với quý vị đôi lời.
Quỷ đồng việc nào chấp -thuận đề nghị tiện quyền của

dai-diện Khối Cộng hòa là giao vấn- đề cho ủy- ban tới xét,

sion : Theo bản phác-trình của ủy ban Tu -pháp Định - chế vấn

đồ bà bộ bình phạt tử hình có nhiều khía cạnh. Nhưng vì hiện

trạng đất nước của chúng ta cho nên khó có thể bỏ được.

Chúng tôi xin chia sẻ nỗi vu tư của quý vị khi chúng ta bỏ

hi hình phạt tử hình .
42 vị chấp thuận

Quý vị muốn xy-dung lại một cúhội cho yên lành và

quý vị thấy các bob ng nhân - dân từ các công -chức đến giới

thanh niên trong ni -lôi đang trên di xuống dốc.

Như vậy không đội đủ tục số . Chúng tôi xin tiếp tục

cuộc thảo luận.

Kính mời động vật Nguyễn quốc. Biên

O. NGUYỄN QUỐC.BIỀN (B , III Phó Tồ g
thu . ks),

Nếu quý vị chấp nhận một bình-thức nhân đạo trong

Hinh-luật thì tôi e rằng xã hội có xáo trông rất nhiều . Ngay

cả những nước tân tiến hiện nay của chưa bỏ bã , hình-Phạt

tư biab .

Kính thưa ông Chủ-tich

Tai nước Pháp, ấn-đề này đã được tranh luận từ thế

kỷ thứ 17 mà mái đón bây giờ vẫn chưa hy bỏ bản án tử

high. Đối với nước Mỹ và nước Anh là những thước đi có

một căn bản nâng chắc và xã hội, kinh tế lẫn chính trị thi

chúng ta không nói làm chi.Kính thưa Quý vị Đồngviệt,

Đi hai bày qua , khoáng đại chúng ta đã bị bế tắc, Sự

bê-tic đó một phần do sự kiện-Qện thưa thớt của quý vị

Dân bều. Bịy giờ , nếu chúng ta cứ ngồi lại và thảo -luận thì

chúng tôi tin chắc rằng sẽ khôY 8 bao giờ tôi đủ tú : số đó

bao quyệt, dù biểu quyết bít cứ một vấn đề gì .

Lòng nhân đạo, đức hiểu tinh của quý vị thật rộng rãi

đ vô lượ9g. Tình thương giữa con người và con người thật

vô cùng cô có được thể hiện qua câu ca do • Thương

nhau tem tớ nói cũng theo , thật bất công cũng lội , cửu thập

đèo ú qua ^ .

Vậy, chúng tôi đề nghị ông Chủ- tich cùng thoáng-dại

tp-dụng đán -đia điều 222 Nội -quy là : <bị cảnh -cáo tài

Thưa quý vị. dù gặp nhiều trở ngại đến ba bốn núi , bảy

tán tông ( chín mười đeo, xin quý vị hãy cùng chúng tôi
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1

mạng Bộ Hình-luật này trèo núi và lội BÔng cho da bên kia

bờ yêu thương, bờ yêu-thương giữa con người và con người,

Gệp Đặrg-văn-Tệp , chớ không pải chúng tôi vẫn the tag

giữ lập trường của chúng tôi là bãi bỏ bản đa t binh. Đó

là dàn thí nhất.

Chúng ta đã từng nói lấy tình thương xi bỏ hận-thu

thì xin quý vị hãy cho mọi sự việc thích nghi với hoàn cảnh

xã hội vì lịch sử , đừng để đi sớm quá, cũng như một đứa

trẻ sau5 thiếu thốn , nếu không chết non cũng bo -tv , Phó

nuôi . Hình-luật màquá dễ dãi, trong hoàn cảnhkhó khăn của

đất nước hiện nay sẽ đem lại nhiều ưu-tu hơn là thoải -mi.

Điều thứ hai , chúng tôi su th v sn Chi- tics H

viện là thpt biết vì tôi hiểu lầm hay là vì lý do nào mà

trong lúc ủy- bop Tpháp Định -chi di đúc kết lại đi 21

đề biểu quyết thì đồng miện Nguyễn -văn-Thun. Tong- boký

Khối Cộng-hòa , lên xin áp dụng đều 113 Nội - quy để tạo

trả lại bản văn dự -luật cho Ủy ban Tu- pháp Định- hi đi
xét.Kính thưa Quý vị .

Trên phương diện thực tế , chúng tôi đã thấy tại địa

phương chúng tôi là Tinh Sa-đéc, có khi vị Tưởng-ty : một

ông là Tưởng-ly Xi-hội, một ông là Trường ty Bưu- điện

Cách đây 2 năm , ông Truông ty Xã hội đã tham -lm công.

quý đến bạc triệp. Khi ủy ban Thanh- tra Trung ương và

thanh -tre thì ông không chịu xuất trình giấy tờ .

Chúng tôi nghĩ rằng đây là trong giai đoạn đúc kết đ

biểu quyết chứ không phải trong tiai đoạt tàio- luận. Còn

nếu muốn áp- dụng điều 113 Nội-quy là loại tàio -lun đo

giao ủy ban Tu- php Định-chế và xát thì tôi xin anh Chu

tịch giải thích cho chúng tôi có lý do

O. CHỦ TỊCH.

Chúng tôi xin cám ơn đồng viện Trần- văn- Thu: 8 di đặt

lai vág - de.

Đến khi cơ - quan Cảnh -sát tới bắt thì ông đi tự tử và

đề giấy lại yêu - cầu dừng làm khó dẻ gia-đình . Như vậy chắc

quý vị cũng thấy, vì án tử hình có quy - định trong bình- luật

cho nên ông ngon mà phải tự hủy diệt đời ông. Nếu khống

thì Chánh -phủ phii nuôi ông. Đặc ông phải bị đa tử hình

và tịch - thu giuản.

Hiện giờ, chúng tôi thí có yếu tố môi pha là ng khi

đồng việp Hồ -văn - Xuộn dị g góp ý kiến, chẳng những các

ý kiến phát biểu chi lên quan đến khoản 1 điều 2ị và áo từ

bình thuộc trong tội đại bình mà đồng vận còn phất biệt

những ý -kita liên quan đến các tội phạm tiểu- bình tân ở

khoản 2.

Rồi cách đó sáu tháng sáu (pg Trưởng ty Bru - điện

Quập Lấp-vô cùng biến thở hơn 1 triệu bạc và thi thái

đoàn Thanh-tra tới thì ông cũng trốn đi tỉnh khác và tạo độ

nghe nói cũng tự tử.

Kính thưa Quý vị ,

Do đó , nhận thấy đây là một vấn- đề hết sức quan-trọng,

Dàn chúng tôi mới da cho quý đồng tiền đóng góp tham

kiến . Như vậy, hiện giờ chúng ta đang còn ở trong giai đoạn

thảo- luận trở lại vì đây là một điều quan - trọng phát t mắt

đại hình cũng như về mặt tiêu hình, vì nó có chi phối tất cả

những chương và điều khoản kế tiếp.

Bản án tử hình t gây nhiều ảnh hưởng trop quần

chúng , nhất là trong xã -Lội tao loạn như hiện tại. Vì trong

tương -lai. nếu chúng ta đem hết thành -tâm thiện chi a đặt

lại vẫn đề thì việc duy trì bình-phạt tử - high là một điều

hợp lý. Chúng tôi mobg quy động viên tông cảm. Quý đồi

viện nào còn có ý - Liga về đâu 21 , xin mời làn da .

Kính mời ông Lý -trường -Tân,
Đó là những ý kiến thô thiển của chúng tôi . Chúng tôi

mong rằng ủy -ban Tu -pháp Định - chế thông cảm để chúng ta

thông qua Bộ Hình-luật trong khóa họp này. O. LÝ-TRƯỜNG-TRẤN.

Xin cám ơn ông Chủ tịch và Quỷ . Tôi xin góp ý kiến về điều 21 mà Thuyết -trình viên của

Ủy- ban Tư- pháp Định-chế đã đúc kết để đưa ra biện quyết.

( V & tay)

O. TRÀN VĂV-THUNG.

Sau khi tạm ngưng 15 phút để thông cảm, Ủy ban đi

đồng ý duy trì bản án tử hình trong đều 21. Nếu trở lại di ? n

tiên của cuộc thảo luận trong hai ngày qua , chúng tôi thỏ

Thuyết- thu - đoàn đã lần lượt đi từ thượng bộ này để

nhượng bộ khác, để rồi sau cùg đi trái ngược với lập trường

nguyên thủy của mình .

Chúng tôi vừa được một Dân biểu nối răng bên phía

đối lập vẫn khí thănỸ TỨ ý kiến bỏ án tử hình. Chúng tôi

xin minh xác lại la lat-trường của chúng tôi đã thay đổi ,

nghĩa là chúng tôi đã chấp nhân quan điểm của động viện

Đặng -văn - Tệp, tức là đã thông cảm với thực trạng xã hội

rồi . Bều chúng tôi chấp thuận là duy trì bản án tử hình

nhưng chỉ trong 10 năm mà thôi.

Chúng tôi cũng thông cảm với khoáng đại rằng muốn

khai thông sự bế tắc , chúng tô cần phải đi tới một tý thôi .

thuận và do những thỏa thuật đó chúng ta mới thông của

nhau để khoáng đại thoát ra chỗ bế tắc.

1

Sau 10 năm , chúng ta sẽ bãi bỏ , bởi vì sự bài bỏ bản

án tử hình là một tiến bộ của xã hội và chúng ta phải chấp

nhận sự tiến bộ dó . Như vậy, trong 10 năm ấy, người có

trách nhiệm lãnh đạo quốc- gia phải tạc dựR một xã hội 1 ph

mạnh hơn xi -Fội ngày nay là chúng ta không còn có tác duy

tư bản án tử hình nữa .

Trong khi đó , ngoi việc thảo luận về điều 21 , có một

đồng nên lên đây nhắn hẳn về phía đối lập và cho rằng chúa

tôi khư khư bảo thủ kiến của chúng tôi là bãi bỏ án tử hình,

mặc dù qua hai ngày thảo luận có biết bao nhiêu bạn đồng

viện dã đề cập đởn vấn đề bãi bỏ hoặc duy trì án tử hình ,

Tóm lại , chúng tôi đã chấp thuận quan điều của đồng Tuy nhiên , dù có duyên hay bãi bỏ án tử hình, chúng
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tôi thấy qua nhiều lần biểu quyết vẫn không đi đến kết quả
no và vẫn hoàn toàn bị tắc.

Cho nên , chúng tôi xin thiết tha kêu gọi quý vị hủy nổ lực

cùng với ủy-ban Tư-pháp Định -chế chúng tôi vượt qua giai

đoạn bế tắc hiện tại.

Có một điều mà chúng tôi lấy làm thắc mắc nên xin nêu

cùng Ông Chủ-tich là đồog viện Đặng-văn-Tiếp , tác giả của

tu - chính-án có da nghị bãi bỏ án tử hình trong vòng 10 năm)

thế mà bây giờ tôi thấy Thuyết -tinh- doàn không đề cập đến

tu -chính -áp của đồ58 viện Đặng-văn-Tiếp nữa . Vậy chúng

tôi xin Ông Chủ -tịch hỏi lại bạn Đặng-văn-Tiếp, tác giả tu

chính áp , xem đồng việp có còn giữ ý kiến của bạn hay không.

Nếu tinh-boạt khoáng-đại được tiếp tục . chúng tôi xin

chịu trách-phiệm về sự sửa đổi 0-sót nếu có . chớ còn việc

tái xét , ủy ban Tu-pháp Định-chế chúng tôi không thấy có

điều gì cần phải tái xéo cả .

Ô. NGUYỄN-VĂN-QUÍ.

Đồng thời, chúng tôi cũng mong bạn Đặng-văn-Tiếp lên

tiếng và xác nhận trước khoáng-đại về lập-trường của mình

đà chúng tôi tiện bieu-quyết điều 21 này.

Hồi nấy chúng tôi có ý định lên đây trước Thuyết

trình- viện đề xin ông Chủ -tich cho tiếp-fọc phiên họp chiếu

Nội-quy, vì chúng tôi thấy sự trở ngại mà chúng ta vấp phải

từ ngày hôm qua đến hôm nay trong việc bieu-quyết là giữ

lại hay bãi bỏ án tử hình. Đó là một trở ngại mà khoáng -đại

chúng ta phải chấp-phận , vì có hai lập - trường tô-rệt bắt buộc

chúng ta phải thảo-luận gay go .

Chúng tôi xin cám ơn ông Chủ-tich và Quý đồng viện.

(V& tay)

O. CHỦ-TICH

Chúng tôi xin cám ơn động viên Lý-trường- Trân đã nêu

một y-kiển thật xác đáng. Chúng tôi xin Thuyết-trình-đoàn

khi đúc- kết hãy lưu ý để trình -bày cho thoáng đại biểu diễn

tiên của cuộc thảo luận và kết-quả cuối cùng là còn mấy tu

chính áp ý-kiến của ủy ban sẽ như thế nào.

Không có gì làm cho chúng ta áy náy cho bằng sự bể.

tắc: Sự thật , chỉ có hai quan-dềm rõ -rệt mà chú 8 ta đã

phải biều - quyết đi , bieu-quyết lại và đến giờ phút này chúng

tôi thấy rằrg đa số các bạn đồng viện cũng như Thuyết -trình .

đoàn đều đồng ý chấp-nhận hình phạt tử hình.

. TRẦN- MINH-NHỰT(Thuyết-trình-viên).

Như thế , chúng tôi thấy rằng lối thoát đã có sau 15

phút thảo luận và thông -cảm lẫn nhau . Chúng tôi không biết

điều đó có giúp cho Thuyết-trình-đoàn vượt qua sự bế tắc

hay không trong khi tất cả đều đồng ý trên nguyên -tắc là giữ

lại hình phạt tửhình.
Chúng tôi xin thưa cùng quý vị tăng khi đưa ra một bản

dự thảo tu - chính , chúng tôi cút muốn ghi vào Hình-luật

một sự tiến bộ của xã hội Việt-nam chúng ta , nhưng vì có sự

dừng co giữa các quan -điểm mà chúng ta gặp phải bẹ-tắc.

Ngoài ra , chúng tôi cũng yêu cầu Thuyết -trình - đoàn nên

co- gắng đưa ra một đề nghị tu - chính là xin Chu -tich đoàn

bieu-quyết chớ không nên cắt ngang phiên họp như thế này .

Hơn nữa , việc cắt ngang phiên-họp đề giao dự luật cho ủy.

ban tái xét thì Thuyết-trình -đoàn đã giải-thích rằng không

có lý do gì phải cứu xét bữa cả , vì đây chỉ là một nguyên -tắc

thôi, chớ không phải là những chi - tiết của vấp - a.

Vy, đề giải-tỏa sự bê-tắc này, chúng tôi đã dung -hòa

những quin-điều đã được quý vị trình bày: ban Đặng-văn

Tiếp đe-ngoi duy trì án tử hình trong vòng 10 năm và bạn

Nguyễn-văn-Thống dê-nghi duy trì bản án tử hình nhưng

không có điều kiện,
Một bạn đồng viện cũng đã nêu ra có những thiếu -sót

trong đều tu- chính thì Thuyết-tình-đàn cũng đã trả lời một

cách -rệt đằng sẽ có những điều-khoản bồ-túc những thiếu

tốt đó .

Vừa rồi, chúng tôi có lập đi lập lại tại đây rất nhiều

ta là chúng tôi đồng ý duy- ì bản án tử hình : Tuy nhiên ,

về việc bản án tử hình kẻ gợiáp -dụng vào những tội phạm

nào, chúng ta sẽ đề- cập đẽo khi thảo luận những điều khoản

kệ tiếp .

Khi chúng tôi nói như thế là chúng tôi có ý muốn rằng

thí dụ trước đây có 10 tội phạm cần phải tuyên bản án tử hình

thì bây giờ theo điều 21 vừa m ới tu -chính , chúng ta có thể

tuyên án tử hình trong phạm vi giới hạn hơn , chi một hay

hại tội phạm nào đó mà thôi .

Do đó, chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta tiếp-tục thảo

luận sẽ có lợi hơn là chúng ta chấm dứt cuộc thảo luận nơi

đây . Tuy nhiên , trên thực-tế và trong giai -đoạn hiện tại, dù

chúng ta có bều - quyết thông qua Bộ Hình- luật này hay không

nó cũng không ảnh-huớng gì nhiều cho thời- cuộc.

Điểm thứ hai nữa là nếu chúng ta chấm dứt ngang thì

chúng ta sẽ tạo một dự- luận không tốt , thứt là trong giới

thầm- phán hiện tại họ đang cần có những căn bản luật-pháp

dề thi hành luật -Pháp một cách công bằng và thiết thực.
Do đó, không có gì khó khăn cho chúng ta cả , và ủy

ban Tư -pháp Pich-chế chúng tôi lúc nào cũng muốn dung

hòa các quan - điềm gì có thể thông qua điều này, như g rất

tiếc chúng tôi phải nói ra đây là không biết khuynh-hướng

của các anh em ủng -hộ phe da tố như thế nào mà khi các

anh em muốn duy - ì bản án tử hình , chúng tôi đọc diều 21

có khi bình-phạt tử hình thì thay vì được Chủ-tọa -đoàn cho

biểu quyết , Chủ-toa - đoàn lại cho một vị Tông-tho-ký của

Khối Cộng hòa lên đây đề-pghị hoàn thảo -luận để giao vấn

độ cao ủy - ban túi xét .

Tóm lại , chúng tôi yêu -cầu Chủ -toa-đoàn cho tiếp - tục

thảo - luận và biểu -quyết đe- ugh tu -chính mà Thuyết-tinh

đoàn vừa nêu ra . Chúng tôi xin thành thật cám ơn

. NGUYỄN-VĂN -THUẬN. -

Chúng tôi không biết ủy ban chúng tôi sẽ tái xét cái gì ?

Chúng tôi nghĩ rằng đề-tghị có dã thiểu tinh-thần xây dựng.

Ban này , chúng tôi đã nhân danh Tông-tho- ký Khối

Cộng-Hòa lên đây xin đặt vấn - đề tiên-quyết là giao dựluật

cho Ủy-ban tái xét . Có lẽ sự trình bày của tôi không được

rô - ràng , cho nên đã gây ra một vài ngộ nhận, quy -trách cho
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chúng tôi là thiếu xây dựng có lẽ hơi quá dáng và chủng tôi

nghĩ rằng trong khoáng-đại hiện giờ. Họi khuynh -hướng đều

đi chụp-nhận giữ lại án tử-hình và khi chúng ta giữ lại án

tử - Hình như vậy thì tất cả những điều - khoản trong quyển II

và quyến III đều phải được cứu-xét lại một cách hết sức

thận -trọng và làm thế nào chúng ta định rõ được những tội

nào đó bị tuyên án tử hình.

Bằng chứng là trước tiên chúng tôi đã bày tỏ lập trường

của chúg tôi là bắt bỏ bản án tử hình , nhưng khi ra trước

khoáng-đại , đa số quý vị lại muốa duy trì hình- phạt này với

hệu lực thiếuy của nó thì chúng tôi đã chấp- nhận ý - kiến của

quý vị là nên giữ lại hình -phạt tử hì.h.

Làm như vậy chỉ là chứng tỏ tinh thần thận trọng của

chúng ta mà thôi. Còn thời gian tái xét , sở dĩ chúng tôi không

nêu ra vì chúng tôi không phải là ủy viên của Ủy- ban Tu

pháp Định-chế. Ông Chủ -tịch Ủy-ban cũng như tất cả các

ủy viên trong Ủy ban có toàn quyền quy định thời gian đó.-

Thời-giau đó có thể là một ngày, hai ngày hay bị ngày tùy

theo quyết định của Ủy- ban.

Đầu tiên chúng tôi bãi bỏ , rồi sau đó vì muốn tìm một

lối thoát chung cho thoáng đại , chúng tôi đã chấp nhận ý

kiến của Dân-bều Đặng-văn- Tiếp là một ý kiến thích nghi,

nói rằng chúng ta nên giữ lại , duy trì lại hình phạt tử hình

nhưng chi duy trì trong một thời gian cần thiết chứ không

phải là chúng ta duy trì hoài, rồi chúng ta mãi mãi áp - dụng

một Bộ High luật không tiến bộ.

Thưa Quý vị ,

Chúng tôi không muốn có một hành động nào ngăn trở

khoáng đại , cho nên điều minh xác đó cũng là một điều vô ích.

Nhưnz. chỉ vì muốn giữ hòa khí trong khoáng dại này . Bên

chúng tôi phải nói lên một cách kết tức là động ý nguyện

của chúng tôi mà thôi.

Mặc dù thiện-chỉ tối đa của ủy - ban Tư -pháp Định-chế

là vậy, nhưng vẫn k} ông được khoáng -đại thật 8 - qua điều 21 .

Thế rồi , chúng tôi lại phải tiến tới một giau -đoạn thứ ba ,

với một thiên -chí tối đa nữa của chúng tôi là lại chấp nhận

áp dụng hìnhphạt tử hình vào trong giai tầng hình-phạt của

một trong tội .

Vậy , chúng tôi xin quý vị trong Thuyt-trình -đoàn của

Ủy-ban Tư- pháp Định- chế cũng như tất cả các đồng viện .

in thông cảm cho chúng tôi trong điểm đó.

Khi thuyết-trình-viên của chúng tôi , bạn Trần - minh - Nhật,

vừa trình bày một ý kiến với tất cả thiện-chí của chúng tôi

là sứ lại hình phạt tử hình này trong giai tầng của hình phạt

trọng tội thì đây cũng là ý kiến của đa số quý vị .

Chúng tôi xin cám ơn Ông Chủ-tịch và quý .

. NGUYỄN-HƯU.HIỆU ( Chủ -tịch Ủy-ban Tư -pháp
Djph -ché) ,

Thế nhưng. Thuyết-tinh -viên của chúng tôi vừa mới đọc

xong điều 21 tu -chính thì đã có một bạn đồng việc lên đề

xin khoáng-đại giao dự luật cho chúng tôi xét lại .

Chúng tôi thực không hiểu là quý vị muốn gì quý vị

muốn chúng tôi phải làm gì ? quý vị muốn chúng tôi mang tất

cả khi-măng và thành-tâm thiện chí để làm luật ba quý vị

muốn chúng tôi không thể làm luật được nữa?

Một bạn đồng viện vừa phát biểu ý kiến rằng chúng ta

nên giao lại cho Ủy ban Tư-pháp Định-chế tối xét vấn đề.

Chúng tôi , với tư cách Chủ tịch Ủy ban Tu-pháp Định-chế,

chúng tôi không biết Ủy- ban ve tái xét vấn đề gì và chúng

ta phải nghiên cứu lại vấn đề gì ? Thực quả trong toàn thể

hệ thống của Bộ Hình-luật chúng ta phải cứu xét , cũng đã

được hoàn thành.

Chúng tôi không tin là như vậy, chúng tôi tin rằng tuy

quan - đ ềm bất đồng, nhưng trong thâmộtâm tất cả chúng ta

có lẽ đều mong muốn rằng sự hồng phớt High-luật phải có ,

chúng ta mong mỏi Bộ Hình-luật này sẽ được thông- qua,

Khi cứu xét , chúng tôi đã thận -trọng và cân nhắc từng

điều khoản hồi , ngày nay chỉ vì một điều-khoản mà gây ra

một vị trục-tiặc cho quý vị . Và như chúng tôi đã trình bày.

sự trục-trặc này là một kết -quả doT 8 phiên phải có hay là

sự Truc - tuặc do thứ 8 tự hiểu lầm cố-huu nghi ngại mà có.

Thưa Quý vị .

Vì vậy, chúng tôi mong quý vị hãy thông cảm cho chúng

tôi , bày thông- cảm thiện-chí tối đa của chúng tôi qua sự tu

chính mà Thuyết-trình-viên của chúng tôi vừa trình bày , là

quý-vị muốn giữ lại hình phạt tử hình thì bây giờ chúng tôi

cúng giữ lại hình phạt tử hình , và rồi sau này, trong khi xét

lại bình- luật riêng biệt , chúng ta sẽ nêu lên từng tội phạm

nào quý vị đắn đo suy nghĩ và thấy rằng phải áp dụng bình

phạt tử -bình thì lúc bấy giờ, chúng ta lại cùng khoáng-đại

chúng ta bieu-quyết với nhau, và đa số bao giờ cũng thắng

trong nội-vụ.

1

Lập -trường của chúng tôi từ lúc đầu tiên cho đến bây

giờ ấy là bãi bỏ bản án tử hình . Chúng tôi cho rằng chúng

ta không nên giữ lại một bản án • ử hình khi mà thực-tê đã

chứng-minh những sự lạm dụg liên tiếp xảy ra.

Vả lại , chúng ta cũng phải nên nghĩ đến một sự kiện

thực-ể là việc áp- dụng 4: tử hình có được công-minh hay

không ? Bao nhiêu bản án tử hình xảy ra rồi đã chứng minh

điều đó.

Chúng tôi đã tỏ thiện- chí tối đa . Chỉ còn một vấn-đề

mà trước khi xin được thông qua, Ủy-ban chúng tôi muốn

đề cập tới là nói đến một bệcấp trong hình phạt tiêu hình,

một cái khoảng cách mà tại sao Ủy-ban chúng tôi lại rút ngắn

nó lại , khoảng cách mà một vị Thầm-phán có thể được toàn

quyền du- d hình-phạt ở trong khoảng cách đó .

Nhưng, thưa quý vị . ủy-ban Tư - pháp Định-chế chúng

tôi đi trình bày, lúc nào chúng tôi cũng tôn trọng ý - kiến của

quý vị , ý kiến của khoáng- đại, chớ không phải ý - kiến của một

tỏ cá nhân, mặc dù đa số ủy - viên trong ủy - ban chúng tôi đồng

ý chấpnhận việc bãi bỏ hình phạt tử hình.

Chúng tôi xin ví dụ : tội trộm được ấn-định trong luật

hiện hành là phạt tù từ một năm đến năm năm nhưng trong

luật lại qui định cho vị Thầm-pháp được áp- dụng trường -hợp

giảm khinh thì vị Thâm-phán có toàn quyền quyết định không

cần phải dẫn tại một lý - do nào đồ cho một căn phạm buôn
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trường - hợp giảm khinh , nghĩa là vị Thâm -phán xử án theo

tâm tính của mình.

quý vị sẽ cùng chúng tôi tu -chính lại nữa. Đây là một sự

thông- cảm của chúng tôi để chúng ta có thể vượt qua được.

giai-đoạn cam go của việc hình thành một Bộ luật thống nhất

cho nước nhà.Thưa Quý vị .

Như vậy thì một tội trộm. sau khi được hưởng trường

hợp giảm khinh rồi cho chúng hưởng luôn án treo , vì định - chế

án treo vẫn được áp - dụng trong chế độ Hình -sự Việt-nam, tội

trộm có thể chi có bị 6 ngày tù treo ,

Trước khi dứt lời , chúng tôi xin mạn phép dùng diện

đàn này để thông-cảm với một bg0ời bạn rất thân , rất quý

của chúng tôi là bạn Đặpg-văn - Tiếp rằng ý-kiến của bạn,

cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn tin là một ý kiến chính

đáng và hợp-lý

Nhưng trên thực-tế , quý vị thấy thế nào ? Người ta

có thế lạm dụng được khi có một khoảng cách tối - đa như vậy

hay không ? Sự lạm dụng hết sức dễdàng , một sự lạm-dụng

được luật-pháp cho phép.

Thế nhưng mà , thưa quý vị , trong vấn - đồ bieu - quyết

tại nghị -trường, tất cả thông cảm cùng chúng tôi , nhiều khi

chúng tôi phải chấp-nhận một lối thoát nào đó mà chính trong

thâm tâm của một luật gia , chúng tôi không tin-tưởng lắm

Thưa Quý vị,

Vậy, thì ngày hôm nay, chúng ta , những nhà làm luật ,

chúng ta có quyền đưa ra tất cả những điều - luật nào mà

chúng ta thấy rằng nó thíchứng với hoàn- cảnh. Hoàn -cảnh

là gì ? Hoàn-cảnh là đã có những sự lạm-dụng xảy ra.

Tất cả chúng ta , tôi tin chắc rằng nếu không thân nhân

của chúng ta thì bạn bè quen biết của chúng ta , ít nhất cũng

có người liên -quan đến của công và khi có sự liên-quan đến

của công thì ta có thể bình thản tin tưởng rằng luật pháp

đó là một thành-trì đề bảo vệ mình hay không ?

Điều chúng tôi nói lên đây là chúng tôi nói với tất cả

lòng thành của chúng tôi . lòng thành của một Thuyết-trình

viên Ủy- ban Tư- pháp Định-chế và của chung Ủy-ban Tu- pháp

Định - ch %. Vậy chúng tôi mong quý vị thông-cảm. Chúng tôi

đã nhân nhượng, chúng tôi đã thông-cảm đề miễn sao chúng

tôi phục-vụ được đồng bào, miền sao Quốc-hội có thể hoàn

thành Bộ Hình-luật này .

Hay là khi ra Tòa, chúng ta đặt tất cả tương lai của

chúng ta , đặt tất cả tương- lai của chúng ta , đặt tất cả tướng :

lại của bà con của chúng ta vào sự tùy nghi định - đoạt của

Tòa với một cấp bậc hình phạt vô cùng rộng-rãi , có thể là phạt

5 năm tù và cũng có thể là phạt 6 tháng tù treo ? Đây có

phải là một trường hợp lạm-dụng khi luật pháp cho phép

hay không ?

Do đó, nếu có gì tu-chính , chúng tôi rất mong quý vị

sẽ gởi lại cho chúng tôi sau khi U - chính vào bình- luật iºrg

biệt . Còn bây giờ, tròng cấp bậc của các hình phạt . chiếu

theo điều 21 , đây là một sự kiện đã hợp -lý và đã có sự

thỏa thuận giữa các khuynh hướng với nhau rồi .

Chúng tôi đã ghi vào đây hình phạt tử hình chúng tôi

mong Quý vị và mong bạn Đặp-văn-Tiếp thông - cảm với

chúng tôi để chúng ta có thể bieu-quyết thông qua được điều

luật này.

Do đó, chúng tôi buộc lòng phải làm việc lại , chúng tôi

phải thật sự thân -trọng trong việc cứu-xét, không những làm

cho cấp bậc hình phạt này hợp với những lý-do khoa học,

hợp với những lý do nhân-đạo mà còn hợp-tình, hợp-lý nữa:

.

Xin cám ơn Quý vị .

O. PHẠM-DUY-TUỆ.
Về cấp bậc hình phạt mà chúng tôi đã trình cùng quý

vị trong bồn phác -tình, chúng tôi còn lưuý quý vị một lý .

do thực tế là phải tránh sự lạm-dụng có thể xảy ra . M ốn

ngăn ngừa những tội phạm một cách hữu-hiệu , chúng ta cần

có một luật -pháp nghiêm-minh,

Qua bì lần bều-quyết trong hai phiên khoá- g -đa . Ha

nghi- viện vẫn chưa có thể bều lô ý chí trung - thực về vấn đề

có nên duy trì hay nên bãi bỏ án tử hình , quy định cho các

nấc thang bình phạt trong Bộ Hình -luật này. Nguyền phân

sự bế ẵ : này có lẽ nhiều vị đồng việc lên trước chúng tôi

đã nói rồi ,

Nếu chúng ta thả lỏng luật :pháp thì trong khi áp dụng

có thể luật- pháp sẽ bị lạm dụng, khiến cho sự công minh của

nó không còn nữa , mà khi sự công-minh của luật -pháp không

còn nữa thì quý vị bác tưởng tượng những nỗi oan khiên mà

con người phải chịu đựng sẽ như thế nào.

Kính thưa Quý vị ,

Trước hết , hiển nhiên là sự suy đồi thái quá về tác số

hiện - điện tại khoáng- dai Vị đồ g viện lên trướ : chúng tôi

cũ 8 đã khai khoản đề nghị cùng ông Chủ-tich áp- dụng những

biện pháp cứng rắn khả- di một gọi được quỷ - Dân-b ều

đến họp ở đây. Vậy đến bê- tắc là do vấn đề thiếu trúc bố

chớ không phải do sự tranh-chấp quan-điểm.

!

Vì ý -thức được tất cả những vấn- đề của lý thuyết cùng

như những vấn-đề của thực-hanh , anh em chúng tôi da bạn

đoạn thật kỹ lưởng dự-luật này , cho nên quý vị cũng có thể

tin được ở chúng tôi bằng hình phạt tử hình của điều 21

chúng tôi chấp- nhập trong giai- ằng bình thạn của trọng tội này

và sau đó , sau khi sắp xếp vào từng điều khoản một , anh em

chúng tôi cũng xin cam - kết với quý vị là chúng tôi rất có

thể tu -chính lại những tội phạm nào cần phải trừng trị bằng

hình phạt tử hình .

Chúng tôi còn nhớ khi biểu quyết không một quan

điểm nào hội được trên 40 ph ếu Như vậy , chúng tôi thiết

nghi trong nội bộ các Khỏi , nội bộ các nhóm cũng đang

Danh-nha có những sự bất đồng quan-điện , dù về vấn đề

thuần-túy chuyên-môn , dù về những vấn-đề tương đối ít quan

trọng và vì vậy nên đã có những đề-ph mà chúng tôi nhận

thấy là những đề-ughị mang tính-cách xây-dựng.

Lúc đó , nếu quý vị thấy rằng chúng tôi quy-định khắc

xe quá hoặc chúng tôi quy -dh còn thiếu sót thì lúc bấy giờ Chẳng hạn đề-nghị của vị Tông-thu - ký Khối Cộng -hòa
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yếu tố có tính- cách thời sự .gia hoạn thảo luận và giao dư luật cho ủy-ban tái-xét, nhưng

tiếc thay , đề-nghị đó , bằng một sự uy-luận vô - đoán và bằng

cách sử dụng quyềnưu-tiên của quý vị trong Thuyết-trinh

đoàn,da cho rằng thiếu tính - cách xây -dựng.

Chúng tôi nghi rằng đề- nghị đó không đủ tục tố cầnthiết

để thông qua , có thể phản -ảnh một sự thiếu thức thời , thiếu

hợp thời , nhưng không thể cho rằng thiếu tính- cách xây dựng.

Chính vì vậy mà mặc dầu không có đủ tư cách để xin

đặt vấn - đề tiên quyết , chúng tôi cũng đã hội-ý với một vài

vị thân - hữu đại-diện các Khối đồ vớc mong khoáng - đại có

một quyết-định kéo dài thêm thời-gian nghiên cứu dự luật này ,

nhất là ngbien -cứu thuần túy về khía cạnh chuyen - môn, điều

mà chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ còn những sơ. suất và

không ai có thể khẳng - định rằng Hình-luật này sau khi được

ủy- ban phien-cứu là da toàn báo. Cho nên chúng ta cần có

thêm thời gian, có sự thỏathuậu cần-thiết giữa các khối,

Nhóm, và đặt- biệt kêu gọi qúy vị Dân-Điệu đóa họp đông đủ.

Chính cá nhân chúng tôi , chúng tôi vẫn đồng ý với ông

Chủ tịch ủy- bau , đồng ý với quý vị trong thuyết-trình- đoàn

là chúng ta nên bãi bỏ án tử hình trong Bộ Hình-luật và phải

nhìn nhận rằng những lập luận ngày hôm qua của ông Chủ

tịch ủy- ban đưa trước khoáng - đại hết sức là vững chắc.
Trước khi rời diện- đạn, chúng tôi thiết tha mong rằng

cuộc bàn cái dự-luật này sẽ đào sâu vào khía cạnh chuyên :

môn chớ không nên thầa khoản vào khía-cạnh chính-trị , phát

là không nên lợi dụng sự thỏa-thuận đề nêu ra đề nghị này

hoặc đi-nghị khác, chẳng hạn như đề nghị họp ngày, họp đêm..

Ong Chủ- tịch ủy-ban có nêu những khó khăn mà ủy.

bạn sẽ gặp phải khi phải tu-chính việc bãi bỏ hình phạt tử

bình và phải tu chính những điều khoản kế tiếp . Nhưng thực

SYsự hôm nay ông Chủ-tịch Ủyban đã vượt sự khó khăn đó và

không cần có một thời hạo tái xét nào cả .

Chúng tôi xin cám ơn ông Chủ tịch và Qúy vị

(Vê tay)

O. CHŮ-TICH.

Chúng tôi thiết nghĩ nếu ai đặt vấn - đề tái xét đó chỉ là

những suy luận riêng tư. Chún& ta không phải thông qua Bộ

Hình-luật này bị đề thông qua . Nếu ông Chi -tich cùng quý

vị trong Thuyết -tri- h - đoàn thấy rằng căn phải bãi bỏ hình

phạt tử hình trong Bộ Hình-luật này vì ấn -đề túc tố, hoặc

vì vấn đề phải có những thỏa hiệp chính trị mới thông qua

được thì chúng tôi thiết nghĩ sự thông qua đó thật sự không

phải là điều mà toàn dân mong đợi,

Tôi xin tuyen - bố tạm ngưng phiên họp trong 10 phút.

Tạm ngưng: 12.5 '

Tái nhóm : 12g15*
Chúng tôi muốn trình với quý vị hai điều mâu thuẫn

trong lúc thảo luận qua hai phiên họp, Chúng tôi nhận thấy có

một sự mâuthuẫn, tương phản trong quần chúng. một sự

dằng co về ý-niệm từ bi và ý - Điện tủ thù.

O. CHŮ-TICH

Chúng tôi tuyên bố phiên họp tới nhóm.

Đứng trước mỗi vụ án, như cướp của, giết người , chúng

ta lại thấy manh-nha một tư tưởng giết hoặc bắa bỏ tội phạm.

Nhưng, sau khi trở lại bình thường , quần chúng lại có những

tư -tưởng từ bi . Cái tâm lý tương phản đó của quần chúng

được thể hiện qua sự phát biểu ýkiến của quý vị dâu cử .

Kính mời Quý vị Dân-biều vào phòng họp .

Kính mời động việu Huỳnh-ngọc- Anh.

OHUỲNH-NGOC-ANH..
Riêng cá-nhân chúng tôi , trong giai-đoạn này, trước tình

thế này, chúng tôi cũng đã từng trình- bày cùng quý vị kêu

gọi quý vị cũng như bên Hành-pháp, sắa -sàng áp-dụng những

biện pháp cứng rắn để đối phó với tình thế . Kính thưa Ong Chủ Tịch.

Kính thưa Quý bạn đồng viện ,
Nhưng thật sự, Bộ Hình-luật được soạn thảo ra không

phải chi đo áp-dụng trong một thời hạn ba năm hoặc năm

năm , Bộ Hình luận khi ban hành không phải chỉ có mục-đích

đề bài trừ tham-nhug hy đe dọa b eu -tinh, mà phải quan

niệm rằng Bộ Hình luật có tính-cá h trường cửu .

Chúng ta đã thảo-luận rất sôi nổi về điều 21 của Bộ Hình

luật. Điều đó có lẽ không làm cho ai nga :-nhiên , bởi vì điều

21 là đều tôi quan trọng chi phối rất nhiều điều khoản

kë tiếp ,

Chính vì vậy mà chúng tôi muốn được có những cuộc

tiếp - xú :, nhúng buổi thảo luận sâu, sắc hơn về một vấn đềcó

thể nói là mấu chốt của Bộ Hình- luật . Nhưng, điều mong

muốn của chúng tôi đã không được đáp ứng, không được đáp

ứng ở một thái độ hấp tấp của ông Chủ -tich ủy- ban và của

Thuyết-trình- đoàn khi quý vị này muốn thông qua Bộ Hình

luật bằng mọi giá và bằng mọi cách.

Trong điều 21 , phần mà Hºngbi- viện chúng ta đã thảo

luận rất nhiều , là phầa lên-hệ đến sự duy trì hay bá bỏ bản

án tử hình. Trong phần nhập- xét tông-quát , chúng tôi đã tỏ

bày ýkiến cá -nhân tôi về vấn-đề duy trì hay bãi bỏ hình-phạt

tử hình rồi. Hôm nay, chúng tôi xin góp thêm ýkiến đề

khoáng - đại có thể thông qua điều 2ị này.

Và điều ngạc nhiên hơn nữa đối với chúng tôi là cuộc

thảo luận đã vượt ra n&oài lãnh- vực chuyên-môn vì nó được

khoác một màu sắc hinh -t : Và tất cả mọi ý- kiến đều có thể

bị nghi ngờ rằng khe cạnh chuyên - môn của vấn- đề, tính - cách

phân bản của vấn đề chi được lướt nhẹ dề qui vào một vài

Phần thứ nhất, chúng tôi đã ghi nhận thiện chí của ủy

ban và sự sáng suốt của ông Chủ-tich đã cho ngưng phiên

họp 10 phút lúc này để dung hòa các y-kiến , và sau cùng

Dân biểu Trần- minh- Nhật đã đọc một bản văn tự chính đểde

chúng ta biểu quyết.
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chế và nhất là với ông Chủ - Tịch Hạ-nghi- Viện, nếu có thể

được, chia điều 2ị ra ba khoản:

Tuy nhiên , bạn đồng viện Hồ- văn-Xuân đã phát biểu ý

kiếm liên-hệ đến phần 2 của diều 21 , tức là chính hình và

tiêu bình. Chúng tôi xin được phép thông trở lại hình phạt

tử hình mà chỉ góp ý-kiến về phần 2 là phần chính mình về

thu - hình mà thôi .

Khoản • A • lien - hệ đến chính - Linh về đại-bình mà

chúng ta đã bàn cái sôi nổi và sau cùng đã đi đón một sự

tu -chính khả dĩ thông qua được;

Khoản • B • liên hệ đến chính- hình về tiêu hình ;

Ủy-ban Turpháp Định- chế Hạ-viện đã có một ý niệmTư -

mới là đóng khung quyền xử án của các vị Tòa trong những

nấc thang hinh-phạt, những cấp-bậc hình -phạt cố-định với

một nỗi ưu -tư là không muốn đề cho Tòa-án quá rộng quyền

để có thể lạm dụng quyền ấy trong khi xử -án. Sự lo âu đó

chắc chắn phải có một căn bản thực tế .

Khoản C liên-Hệ đềa chính mình về vi - cảnh.

Chúng tôi cũng biết rằng Hạ-nghi-Việt chúng ta đã chấp

thuận bieu-quyết từng chương một, nhưng riêng điều 21 ,

chúng ta đã mất hai ngày mà vẫn không thể thông qua được.Tuy nhiên , những nguyên-lý hướng dẫn về việc đặt ra

những thung rõ ràng cho quyền xử án chúng tôi đã rêu ra

trong phần nhận xét của chúng tôi trong hôm thảo -luận về

phần tổng quát. Chúng tôi xin nhắc lại một cách tóm lược

là khi ông Tòa ngồi xử mà chính chúng ta cũng thấy cần

phải hạn chế quyền xử án đó của ông Tòa, tất nhiên chúng

ta chưa tin tưởng được nên công-lý của chúng ta .

Đó cũng là một sự đáng mừng. vì chúng ta không tha

thông qua một dựluật với một một ý-tưởng quá rõ-ràng là

chỉ để thông qua và làm sao cho nhanh mà thôi, bởi lẽ đây

là một Bộ- hình -luật quan trọng .

Chúng tôi xin nhắc lại , nếu có thể được, xin ông Chủ

Tịch Ủy-ban Tư- pháp Định-chế và ôngChủ- Tịch Hi-nghi

Viện cho chúng tôi bieu-quyết từng khoảng của điều 21 như sau :

Chúng tôi nhìn nhận rằng trong tất cả các nhân viên xử

án , chắc cũng có người có lạm dụng , nhưng khi làm một Bộ

Hình-luật, chúng ta phải có một nguyên -lý hướng dẫn sao cho

hợp với lòng dân . Chú tôi biết rằng án tử hình là một án

quan trọng. Nghĩ đến sự giết chóc, bản người thì nhiều vị

Dân-biều đã phát-hiều sôi nổi .

Khoản A : Về đại- hình ;

Khoản B : Và tiêu-Linh ;

Khoản C : Về vi-cảnh .

Nhưng với hình phạt tử hình, dầu sao quý vị cũng thấy

rằng hình phạt đó chỉ liên hệ đểi một số rất nhỏ can phạm.

Riêng phần 2 , chính-bình và tiêu hình thì hầu hết các can

phạm đều nằm trong trường - hợp đó. Riêng về khoản chính mình về tàu bình, chúng tôi xin

đề nghị bãi bỏ những nấc thang hình phạt đề cf o quan tòa

lấy trách nhiệm cá nhân và lương tri sáng suốt của mình mì

xử án .

.

Vì vậy, điều khoản này liên hệ đến rất nhiều can - pham.

Theo chúng tôi , chúng ta không nên đóng khung quyền sử

đa của các Thầm -pháo vi , như chúng tôi đã nói , môi trường

hợp là một trường-hợp ca-biệt , môi trường-hợp là một

trường -hợp cá-nhân , không thể nào so sánh một trường hợp

này với một trường- hợp khác được

Còn về vấn đề Ủy ban Tư -pháp Định- chế lo lắng đó có

tự lạm dụng của Tòa, chúng tôi nghi rằng nếu nói tới những

nhân viên xử án thì chúng ta nên quan tâm đến vấn đề đào

tạo nhân viên xử án hơn, vì đó mới là điều quan trọng. Tuy

nhiên vấn đề đó không thuộc phạm vi của High-luật nên chúng

tôi xin miềa bàn đen.
Vì vậy , chúng tôi xin hoàn toàn tán-đông lý luận của

ông Dân -bo Hồ-văn-Xuân và , mặc dầu không đa tu- chính

án viết cho ủy ban, chúng tôi cúig xin ủy-ban ghi nhận nơi

diễn đàn này : Trân trọng kính chào Ông Chủ- tich a Quý vị.

Chúng tôi xin trở lại bản-văn nguyên-thủy . Bản văn

nguyên -thủy không đặt những nấc thang hình phạt, để cho

quan Tòa lây lương- tri của mình, lấy sự sáng-suốt của mình,

& trách nhiệm của mình mà phán xét , vì dù sao ông Tòa

cũng dùng tang tính đà mà phán xét , do đó chúng ta không

thể nào quy-định một nấc thang hình phạt rõ ràng như một

giá biều khi chúng ta đi mua hàug ngoài chợ.

(V& tay)

O. NGUYỄN -HỬU- HIỆU ( Chủ -tịch ủy-ban Tư

pháp Định-chế).

Kính thưa ông Chủ -tich,

Kính thưa Quý vị .

Chúng tôi không chº-nhận rằng khi một can-phạm bị

nhìn nhận có tội là đương - nhiên có một số hình phạt rõ ràng

từng năm , từng ngày một được đưa ra và không cần có sự

quy-sét cá nhân, không cần đến lương -tri và sự sáng-suốt của

quan Tòa tức là trách-nhiệm của quan-Tòa

Ủy- ban Tư pháp Định-chế chúng tôi có hai điểm tu

chính quan trọng : Một là bãi bỏ án tử hình và hai là ý.

kiến tạo cấp bậc hình phạt cho tội tiêu hình .

Từ một án treo cho tới một án tù 5 năm , tôi nhìn nhận

rằng khoảng cách này rất xa biệt và chính trong thực-tế của

đời sống ta cũng phải nhìn nhận giữa một tội lường gạt nhỏ

và một tội lường gạt lớn cũng có một sự cách biệt rất xa.

Về dự bãi bỏ án tử hình, chúng tôi cũng muốn cho

khoáng đạithông qua đề chúng ta tìm một lối thoát nên chúng

tôi đã chấp thuận giữ lại hình phạt tử hình.

Còn về sự kiện tạo một cấp-Độc cho tội - phạm tiểu - hình

mà một đồng tiền lên đây có ghi nhận lằng lý do của chúng

tôi nêu lên là chính- đáng, nhưng lại đề- nghị là chúng ta phảiVì vậy, chúng tôi xin đề nghị với ủy-ban Tư -pháp Định
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để cho Ông Thầa-phán xét xử theo lương- tri và trách-nhiệm

của Ông, chúng tôi nghĩ rằng đề- nghị này không được hợp

lý.

vị thấy khoảng cách này cũng là một khoảng cách quá xa cho

không phải đây là một sự đóng khung chật hẹp. Chúng tôi

xin quý vị thông cảm với chúng tôi , vì chúng ta còn có điều

90 là thỏa mắn lập luận rất hợp lý của bạn đồng việp vừa

trình bày tại đây .
Một lý do chính-đáng thì chúng ta phải nhìn nhận , và

nếu là nhàlàm luật chúng ta phải có những biện pháp thích

nghi để ngăn ngừa những sự lầm lẫa có thể xảy ra. Chúng

ta không thể nào mang sinh-mạng của con người, mang tự-do

của con người và mang tài sản của con người ta đã đặt tùy

thuộc vào tâm tính của một người khác.

Một lần nữa , chúng tôi xin quý vị hãy thông cảm đà

bieu-quyết theo lời bạn Thuyết-trình- viên của chúng tôi là bạn

Trần- minh- Nhật đã trình bày với quý vị .

6. VU-CONG

Kính thưa Quý vị .

Dù được đào-luyềa như thế nào thì giữa ugười với

người nhiều khi cũng có sự lạm dụng cũng có sự lầm lần .

Chúng tôi xin hỏi quý vị có phải chúng ta đưa ra một cấp

bậc cho hìnhh- phạt rồi chúng ta có thể đóng khung Ông tòa

về vấn-đề áp-dạng về hình- phạt được không ?

Hồi sáng, khi đồng việu Trần- minh- Nhựt lên đề nghị

bieu-quyết điều 21 , và sau đó nhận thấy lý.luận của đồng

viện Hồ-văn - Xuân rất hợp-lý nền động viên Nguyễn-văn

Thuận có đề nghị giao dự luật cho ủy- bạn tải xét.

Thưa Quý vị .

Tuy nhiên tất cả những cuộc biểu-quyết đều không hội

đủ tóc-số , vì thế bây giờ . với tư cách đại-diện Khối Độc -lạp.

chúng tôi đe-nghị ông Chu -tich Ha-nghi-việc làm thế nào đó

chúng ta có thể thoát khỏi sự bế tắc mà hiện chúng ta vấp phải .

Không phải thở. Về cấp -bộc bình- phạt, chúng tôi có lần

trìna- bày tất cặn kẽ trong phần thuyết -trình là chúng tôi có

nghi nhiều đến sự tự-do của con người. Do đó , cấp-bậc về

hinh - phạt tù , hình-Phạt gian được ghi vào nhiều hơn là cấp

bậc về phạt vì nghĩa là về ngân - bình.

Riêng chúng tôi , chúng tôi xin có một đề nghị ắt xy

dựng là chiếu điều 113 khoản 5 của Nội quy . xin Chủ-to

đoàn cho ngưng thảo-luận đề biểu quyết và nếu cuộcbiểu- quyết

điều 21 tu -chính của ủy-ban mà hồi máy đồng viện Trần - minh

Nhựt trình -bày. Không hội đủ tác tố, tôi xin ông Chủ tịch

by dùng quyềnhạn của mình để kêu gọi các vị Dânbiểu

tại địa phương về, và chúng ta để hoàn thảo-uập đến một

ngày nào đó rồi ở họp lại .

Trong phạm-vi của từng cấp- bậc như phạt gian từ hai

năm đến năm năm , tội -phạm nặng là năm năm và tội- phạm

nhẹ nhứt là hai năm , có phải đây là một sự đóng khung quá

t chặt -chê hay không ?

Trong điều khoản 90, chúng tôi có quy - định những sự

kiện thực-tế về sự phán đoán theo tâm-tính của ông Tòa khi

xét xử như sau: “ Thần-- phán xử án được toàn-quyền không

cần phải viên - dẫn lý - do khi cho can-phạm được hưởng trường :

hợp giảm thinh .

Trong thời-gian đó, ủy-ban sẽ nghiên cứu lại dự -luật.

Như vậy mới mong tránh khỏi sự bế-tắc . Chúng tôi xin ông

Chủ tịch vui lòng cho thi - hanh khoản 5 điều 113 Nội- quy.

Xin cám ơn ông Chủ tịch và Quý vị .

Thưa Quý vị , O. CHŮ -TICH

Kính thưa Quý Đồng- iện,Khi Thần-phán xác nhận và cho can phạm được hưởng

một trường hợp giảm khinh, không phải viện dẫa lý -do và

toàn quyền xử án thì hình phạt có hạ xuống một cấp bực.

Chúng tôi ví -dụ : một tội phạm được hình phạt dự liệu phạt

tù từ hai năm đến năm năm , nếu cho hưởng trường hợp

giảm khinh và sự giảm khinh này là do quyền của ông Chánh

án, hình phạt é giảm xuống còn lại từ một năm đến ba năm.

Về đề- pghị tiện -quyết xin ép-dụng điều 113 khoản 5 là

ngưng thảo luận về bều-quyết, chúng tôi sẽ đưa ra và khoáng

đại quyết định. Còn về đề nghị thứ nhì của đồng viện Vũ

Công. chúng tôi có nhận - xét như sau: Ngay từ ngày thứ hai ,

chúng tôi đã gặp đông đủ bốn vị Trưởng -khối u đại-diện

của nhóm Quốc-gia , tôi có yêu cầu quý vị vui lòng sinh-hoạt

với tất cả các Khối - iên để đi học cho đông đủ.Như vậy, tội phạm nặng nhất là năm năm và tội-phạm .

nh , nhất là từ một năm đến ba năm, chớ không phải đóng

khung ông Chánh - án trong một tội phạm nào. Chúng tôi xin

quý vị tránh cho sự ngộ nhận đy, nhất là trong tâm tính của

Ông Tòa , nếu thấy rằng trong trường -hợp phạm pháp có những

sự dáng tha thứ và đáng thông cảm cho tội phạm thì ông

Thần-phán còn có quyền cho bị can hưởng án treo .

Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi cũng thông cảm về tinh -thần làm

việc của quý vị . Nhưng, chúng tôi vẫn áp - dụng bghiem-chigh

Nội-quy và chúng tôi không ngần - ngại áp dụng đối với những

đồng việc nào đó vi -Phạm Nội-quy về vấn -đề hiện diện trong

các phiên họp khoáng-đại .

Hưởng án treo tức là can phạm không phải thu bình mà

chi trong vòng năm năm nếu có vướng tội thì lúc bấy giờ

mới mắc tội, còn nếu không thì tội này đương nhiên được

bỏ luôn. Như vậy, một tội phạm nặng nhất là năm năm mà

xuống còn có một năm và nếu được hưởng trường hợp giảm

khinh nữa thì được hưởng tù treo , chỉ có một năm tù treo

mà thôi .

Tuy nhiên , nếu khoáng - đại, qua sự vinh- hoạt của các

Khối, quyết-định hoãn cuộc thảo luập lại trong một số ngày

nào đó thì chúng tôi mới có thể ngừng được. Nếu không thì ,

sau khi biều -quyết mà không hội đủ túc- số, chúng tôi cũng

chiếu theo Nội-quy bắt buộc phải triệu -tập phiênhọp vào 9

giờ ngày mai và trong lúc đó , chúng tôi vẫn thi- hành Nội -quy.

Vậy, từ một năm tù treo cho đến năm năm tù ở, quý .

Bây giờ, chúng tôi xin đưa ra đề khoáng-đại quyết- định

về đèn bị tiền-quyết của Tông-thu -Ký Khối Độc-lạp là p

3
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dụng điều 113 khoản & Nội-quy xin ngưng thảo luận và biếu

quyết .

3) Từ 10,000$00 đến 50,000 $ 00

4) Từ 1.000 $ 00 đến 10.000 $ 00

Quý vị nào đồng ý chấp-thuận đềnghị của Khối Độc

lập là ngưng thảo luận và biểu -quyết . xin giơ tay : 5) Từ 601500 đến 5.000 $ 00.

Số tiền phạt vụ tối đa có thể thay đổi nếu có điều khoản

luật- định.

62 vị chấp thuận.
- Chỉnh hình và vi cảnh gồm có :

1 ) – Phạt giam vi cảnh

Như vậy , chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt phần thảo

luận về điều 21 và yêu-cầu Thuyết-trình- đoàn đúc kết các ý

kiện để đư : n khoáng đại biểu -quyết.

2) - Phạt và vi cảnh.

5. HUỲNH-NGOC-ANH

O. NGUYỄN -KIM-PHÙNG (Thuyết-trình- viên),

Chúng tôi xin đưa điều 21 mới mà Ủy- bau chúng tôi

đã tu - chính theo ý-kiến của khoảng-đại de bieu-quyết .

Chúng tôi xin áp-dụng điều 115 Nội-quy : Nếu xét

thấy đúc kết chưa đúng. tác giả có đề nghị có quyền tru .

tiến lên diễn đàn và yêu cầu sử dồi . Mặc dù tự đúc -kết

của ủy- ban cũng thỏa múa chúng tôi phần nào, nhưng riêng

phần tu chính của chúng tôi liên hệ đến chính bình về tiêu

hình cho được đọc ra.
Điều 21. – Chinh- hình là : đại- hinh, tiêu -bình v vi - cảnh

Các cấp bậc của chính- Linh được sắp xếp theo thứ tự

nặng nhẹ như at :

Chúng tôi đồng ý là khoáng - đại sẽ bieu - quyết trước phát

bản-văn tu -chính của ủy- ban, nhưng theo chúng tôi , trên diễn

dàn nầy . Thuyết-trình - viên cũng cần phải đọc tụ chính áp

của chúng tôi là bo các nấc thang về hình phạt liên hệ đến

chính hình và tiêu hình.

Chính- Linh về đại hình ngoài binh -phạt do điều khoản

luật- định nếu có. gồm có :

1 ) Tử hình. Xin cám ơn Ông Chủ -tich.

2) Khô lai chung thân. O. ĐẶNG- VĂN - TIẾP.–

Phật lựu. Kính thưa ông Chủ -tich,

3) - Khô-vai hữu hạn Kính thưa Quý vị ,

Biệt gian

3)- Cam-cổ

Cách đây nửa giờ, khi đúc kết đà biểu quyết điều 21 ,

Thuyết-trình - viên của củy -ban đã bỏ quên tíchính án của chúng

tôi về điều 2ị là : Hình -phạt tử hình có được bãi bỏ sau

10 khi ban hành luật này. Với tư - Cách tíc- giả của tu chính

ín , chúng tôi đã giơ tay xin lên phát biểu nhưng không được

Ông Chủ-tich mời phát biểu trong phần đúc kết.
Chính- Linh về tiêu- bình gồm có :-

A.- Phạt- giam ;

1 ) Từ 2 năm đến 5 năm

Sau đó , chúng tôi lại bị cản trở về vấn đề Nội-quy khi

ông Tông-tho- ký Khối Cộng hòa lên xin áp dụng Nội -quy là

ngưng thảo luận . Đến bây giờ, chúng tôi là tác giả của tu

chính áp đó. Chúng tôi xin trình bày như sau : Từ sáng đến

giờ, thoáng -đại đã vấp phải điều 21 là một điều khó khăn

nhất ở trong Bộ Hình -luật.

2) Từ 1 năm 45 3 năm

3) Từ 6 tháng đến 2 năm

4 ) Từ 3 tháng đến 1 năm

5) Từ 1 tháng đến 6 tháng

Trong tinh thần thông cảm và cố gắng làm thế nào trong

khóa học này chúng ta có thể thông qua được Bộ Hình-luật ,

chúng tôi thấy rằng nếu chúng tôi có bảo thủ tu-chinh-án của

chúng tôi ở điều 21 khoản 2, thì chắc chắn khoáng- dại vẻ

bế tắc . Do đó, chúng tôi xin d tu - chinh-án của chúng tôi

xuống điều 499 với hy vọng rằng khoáng- đại tệ thông qua

được điều 21 nầy.6) Từ 11 ngày đến 3 tháng .

B.- Plat va :

1 ) Từ 200.000 $ 00 đến 1.000.000 $ 00

Nhân dây tôi cũng xin keu gọi bạn Huỳnh -ngọc- Anh

thông cảm với ủy-ban Tưpháp Định-chế về những cấp bậc

bình-phạt chính - Linh về tiêu- hình để khoáng-đại chúng ta có

thồ thông qua điều 21 ngõ hầu thảo luận sang những điều

khác.2) Từ 50.000 $ 00 đến 200.000$00
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Xin cám ơn ông Chủ tịch và Quý vị . 1- Tử Link

O. CHŮ -TICH. 2- Khô mi chung thân

Kính thưa Quý Đồng- viện, Phật lớn

3 - Khổ sai hữu hạn
Đồng viện Đặng-văn-Tiếp đã rút tu -chính -án lại và đe

nghị da vào một chương khác. Như vậy, bây giờ chỉ còn lại

ý kiến: j - kiến thứ nhất của Ủy ban đã tu - chính lại , ý kiến

thứ bại của đồng viện Huỳnh-ngọc- Anh

Biệt giam

- CL cố

Chúng tôi xin đưa ý - kiến của ủy ban tu - chính ta biên

quyết trước. Nếu không hội đủ tục số, ủy - ban le trình đọc

với khoán - đại ý kiếa tu- chính của dòng Vệp Huỳnh -ngọc- Anh.

Chính bình về tiêu hình theo thứ tự nặng nhẹ gồm có :

1 ) Phạt giu

Quý đồng viện nào chấp thuận điều 21 tu -chính lại của

ủy -bay , in giơ tay . 2) Phat va

Chính bình về vi cảnh theo thứ tự tăng nhẹ gồmcó :

46 vị chấp thuận 1- Phạt giam vi cảnh

2- Phạtvicảnh

O. CHU-TICHNhư vậy ý.kiến thứ nhất của ủy-ban không đội dù túc

số . Chúng tôi đề- nghị ủy ban đưa ý-kiến tu chính của đồng

viện Huỳnh-ngọc- Anh ta đà khoáng-đại quyết định.
Thuyết- trinh- vien vừa đọc xong tu - chính -in của đồng :

viện Huỳnh-ngọc- Anh

6. LÊ- CHI- HIẾU (Thuyết-tro - viên).

Chúng tôi xin đưa ra đề thoáng- đại biểu quyết.
Tuấp hành chi-thị của ông Chủ-tịch, chúng tôi xin đưa

ý kiến của Dân-bieu Huỳnh-Ngọc- Anh về điều 21 như sau :

Dân- bieu Huỳnh-ngọc- Anh đề- nghị chia điều 21 ra làm 3

đoạn đê biểu -quyet

Qý dồng viện nào chấp thuận điều 21 tu chính theo

đề nghị của đồng nện Huỳnh-ngọc- Anh, xa tiơ tay .

Boạn thứ nhất: chính mình và đại bình

Đoạn thứ hai: chính mình về tiêu hình
20 v chấp-thuận

Boạn thứ ba : chính mình về vi -cảnh

Như vậy không đủ tốc số ấn-định trong Nội- quy .
Dân-Điều Huy h -ngọc- Anh xin khoáng-đại bieu-quyết

trước đoạn thứ nhứt liên quan đến chính mình và đại bình .
Kính mời Ông Chủ tịch Ủy ban .

Ó, CHỦ TỊCH, ….

O, NGUYỄN-HIU-HIỆU (Chủ tịch ủy- ban Tu - pháp
Bidh -ché).

Chúng tôi đề- nghi ủy - ban đọc nguyên điều kho 21

theo tu -chính-ốp của đồng vận Huỳnh-ngọc- Anh debu-quyết

chứ không có chia ra 3 phần.
Kính thưa Quý vị,

6. LÊ CHÍ.HIẾU (Thuyết-trinh- viên).

Sau khi đội ý với Dìn bều Huỳnh-ngọc- Anh. chúng

tôi xin đọc tu - chính của Dán bều Hyuh- gọc- Anh như sau:

Chúng tôi đã tỏ thiện chí đến mức tối đa , nghĩa là khi

quý vị muốn duy trì hình phạt tử hình, chúng tôi đã chấp

nhận hình phạt tử hình. Nhưng, vu khi chúng tôi chấp -nhận

giữ lại hình phạt tử hình rồi thì chính những vị dề - nghị duy

trì bình phạt tử hình lại muốn chúng tôi phải bỏ cả nhữn :

nấc thang hình phạt.

Điều 21. Chính Linh là : đại bình, tiêu hình và

vi cảnh.

Các cấp bậc của chính mình được sắp xếp theo thứ tự

nặng nhẹ như vậu :

Chúng tôi đã tha thiết trình cùng quý vị tại Ho chúng

tôi đã duy -trừ nấc thang hình phạt này của thu - hình. Chính

một bạn đồng vệt đưa tu-chính-án lên đây đã xác-nhận rằng

lập-luận của chúng tôi là chính đáng.

Chính bình về đại hình ngoại hình phạt do điều khoản

luật định nếu có , gồm có :

Đến giờ phút này, nhân danh Chủ-tich ty- ban Tu-phap

Bạnh-chế và phân - danh cá -nhân tôi, tôi xin nói rằng tôi đi
신
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tỏ ra thiện chí tối đa , tôi đã hết sức cố gắng làm việc, có lẽ

không một ngày nào ngồi tại Văn- phòng ủy-ban Tu - pháp

Định-chế mà tôi không ưu - tư về Bộ Hình-luật.

diện nội dung của dự luật mà còn để hòa giải những sự

thắc mắc hay những sự ngộ nhận với nhau .

Tất cả các anh em chúng tôi cũng đều cố gắng trong

ấn-đề này . Lúc nào chúng tôi cũng quan - niệm tăng nhiệm

| vụ chính -yếu của một Dân-bieu là làm luật, do đó nếu chúng

tôi có được một phần nào thả-năng, chúng tôi có được một

phần nào thời gian thì chúng tôi đều dồn hết vào việc làm

luật .

Rất tiếc , ông Chủ-tịch Ủy-ban Tư -pháp Định-chế đã

có một quyết định hết sức đột ngột ngay trong phiên khoáng

đại này . Vậy , chúng tôi đề nghị với tất cả quý đồng - viện ,

vì đã quá trưa , cho chúng tôi tạm ngưng phiên họp nơi đây

để chúng ta tiếp tục vào ngày mai.

Nhưng, ngày hôm nay, thực-tế đã cho chúng tôi thấy

16. Chúng tôi muốn quý vị , tại diễn đàn này. hãy nói lên một

tiếng nói , nói lên 8ùm chúng tôi , nói lên tiếng nói của một

người duy nhất không khối nằm ở trong thành-phần Chủ-tich

các ủy-ban trong pháp-nhiệm này .

Và từ đây tới chiều, chúng tôi mong sẽ được tiếp ông

Chủ-tịch Ủy ban Tư-pháp Định-chế để sắp xếp lại vấn-đề nội

bộ, vì nếu thuyết-trình-đoàn không có ông Chủ-tich ủy- ban

Tư- pháo binh -chế thì chúng tôi cũng phải thông cảm với

toàn thể quý vị trong ủy-ban vì mọi quyết-định nếu có, chúng

tôi sẽ thông báo với tất cả quý đồng việc nội trong sáng mai.

Đển đây , chúng tôi xin tuyên bố bế mạc phiên họp.

Xin cám ơn tất cả Quý đồng viện.

Chúng tôi không ở trong một khối nào hết . Chúng tôi

không ở trong Khối Bối-lập, cũng không ở trong nhóm Quốc

gia , cũng không ở trong khối Cộng-hòa hay Độc-lập . Chúng

tôi làm luật trong sự vô tư của một người không khối , Nhưng

việc làm luật của chúng tôi có thể mang lại được kết quả hay

không ? Bê- mạc : 12 giờ 50

.

Chúng tôi thấy rằng dù đã cố gắng hết sức dù đã tỏ

thiện chí đến mức tối đa, kết quả cũng không được như sự

mong muốn . Phải chăng đây là lúc mà chúng tôi phải đặt

lại vấn - đề tín nhiệm.

Chů-rich,Tông Thơ-ký,

HOÀNG THÔNG NGUYỄN-BÁCẦN
Có lẽ chúng tôi không được tín nhiệm , vì chúng tôi

không có hậu thuẫn của một khối nào . Vì chúng tôi không

thuộc thành phần hai khối đa số : khối Độc- lập và khối động

bòa cho nên dù chỉ làm một công tác lập-pháp , dù chỉ nghiên

cứu Bộ Hình-luật , chúng tôi cũng không được một sự hỗ

trợ nào của quý vị .

BIÊN -BẢN phiên họp Hạ-nghệ-Điện số : 18| 72| H2[BB

Ngày 23 tháng 6 năm 1972

Vì vậy , ngay từ giờ phút này , chúng tôi phải xin lỗi

ông Chủ tịch , người mà tôi vẫn tín nhiệm và kính trọng , chúng-

tôi xin lỗi khoáng đại , chúng tôi xin lỗi tất cả quý vị Dân

biểu, cho phép chúng tôi được đệ đơn từ chức chức vụ Chủ

tịch Ủy ban Tư-pháp Định-chế để trả lại quyền lập - pháp cho

quý vị.

Chủ-tọa Phiên-họp :

Ông NGUYỄN-BÁ- CÀN

Chủ-tịch Hạ-nghi-viện ,

(V tay) CHƯƠNG TRÌNH NGHI -SỰ :

O. CHŮ- TICH
Tiếp tục thảo luận và biểu- quyết Dự-thao-luật số 106/

69/ HP về Hình- luật

Chúng tôi xin cám ơn ông Chủ-Tịch Ủy-ban Tư pháp

Định -chế.

O. CHŮ - TICH .
Chúng tôi nhận thấy không riêng gì sáng nay mà quá

Auốt hai , ba phiên họp khoáng- đại, tất cả quý vị Dập- biểu

đều suy tư về điều 21 , một điều then-chốt của dự luật lần

quý vị đều nhận thấy đây là một điều luật về chi-phối tất cả

cả các chương sau này .

Kính thưa Quý đồng - viện ,

Hơn nữa chúng tôi nhìn nhận rằng trong một cuộc thảo

luận gay-go không làm s40 tránh được những sự hiểu lầm

về thái-dộ của một số quý vị Dần-biều đối với thuyết -tinh

đoàn và ngược lại . Thành thử , chúng tôi rất tiếc đã có những

sự ngộ nhận như vậy .

Đến giờ này mà chỉ có 77 đồng viện ghi tên trong

hiện diện . Như vậy , chúng ta không đủ quá bán tổng số Dàn

biểu hiện diện khai hội . Chúng tôi xin tình với quý đồng

viện là hôm qua. trong khi đội ý với quý vị Trưởng Khối

cũng như Trưởng phí m . chúng tôi có kêu gọi quý đồng

viện đi họp đông đủ và chú g tôi cũng xin loan báo trước
8

là Chủ-toa- đoàn sẽ áp - dụng nghiêm-chiah Nội-quy.

Đã nhiều lần, chúng tôi ngưng phiên họp đề cố gắng

không phải chi để dung hòa quan-diem của quý vị về phương

Chiều hôm qua , trong phiên họp của Văn-phòng , chống

tôi có chính -thức đặt vấn đề này với Tổng thơ- ký đoàn
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và yêu cầu Tổng thư ký đoàn kiểm điểm lại tất cả quý đồng

việp nào vắng mặt hai lần không lý do , đề áp-dụng nghiêm

chi Nội- quy .

Hôm nay , chúng tôi rất tiếc , phải xin hoãn phiên họp

lại đến ngày mai và ngày mai. Hạ-nghi-viện chúng ta sẽ họp

với bất cứ tác tố nào và chúng tôi sẽ thi hành nghiem -chinh

Nội- quy .

Cũng như trong đợt tổng tấn-Công Tốt Mậu-thân. Do

này chúng đã thảm bại nhạc phi trước tinh-thần chiến - đâu

kháng Cộng mạnh mẻ của quân dân miền- Nam. Những chiến

thắng lẫy lừng của quân lực ta tại An-Lộc, Ti- Thiên,

Kontum, Bình-định, những phong -trào ty-nạn lên đến hàng

triệu người, họ chấp nhận hy-sinh tài- sản và còn được sống

tự -do dưới chính-thề Việt-Nam Cộng- Hòa, đó là những nét

Son tô điểm lịch- ử hào hứng của dân -tộc Việt.

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng tiền , và xin cáo lỗi . Tiem-lực quân-sự của Cộng- sản tại Bắc-Việt đã bị phá

huy tận gốc tế , các đạo quân xâm-lăng của chúng tại miền

Nam đã bị tieu-diệt gần như tan tá .Tổng Thư ký .

HOÀNGTHÔNG

Chů -rich ,

NGUYỄN-BA-CẦN
Tinh-hình chính-trị thế- giới diễn tiến nhanh chóng, đột

biến xoay qua chiều hướng bất lợi cho mưu - đồ xâm lược của

chúng. Thật vậy . các liệt- cường đã đồng-tình mở một kỷ.

nguyên thương" nghị để chung sống thay vì đương đầu bằng

vũlực.

BIÊN-BẢN phiên họp Hạ-nghe-piện số : 1 / 72/ H2 [ BB

Ngày 2 tháng 10 năm 1972.

Khai- mạc : 9 giờ 30'

Mặt khác những cuộc tìn - sát man-rợ trên đại-lộ

kinh-hoàng . trên quốc-lộ 13 và ở một vài nơi mà Cộng

sản tạm thời làm chủ tình hình trong những ngày đầu đi làm

cho phân - dân thế- giới nhận chân được chủtrương độc -thi

khát máu của Cộng -sản Bắc- Việt, đồng-thời làm cho nhân

dân miền Nam ý -thức hơn nữa trước nhu - cầu đoàn-kết quốc

gia, thống nhất ở - chí và hành-động để bảovệ miền Nam tự

do này.

Chủ-tọa phiên họp :

O. NGUYỄN-BA- CÀN

Chủ-tịch Hạ -nghi - viện.

Trước một tìnhtrạng tuyệt-vọng chưa hề thấy từ trước

tới nay, Cộng-sản Bắc-việc định giở trò phỉnh gạt bằng cách

đề nghị giải -pháp Chính -phủ hòa hợp ba thành-phần. một

thứ Chính- phủ liênhiệp trá hình để làm công cụ cướp chính

quyền tại miền Nam.CHƯƠNG-TRÌNH NGHI -SỰ :

- Khai mạc khóa học thường lệ tháng 10 năm 1972.
-

.

Người da miền Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm và

lien - hiệp theo kiểu Cộng -sản đã áp- dụng tại các nước Đông

Âu. tại Lào và ngay tại đất nước Việt- Nam trong những

năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp dành dệc-lập.

L chao quốc-kỳ và phút mặc niệm

O. CHŮ -TICH

Về vấn -đề này. Họ Nghị viện Việt Nam Cộng Hòa đã

minh-thị công-bố lập-trường qua Tuyen - cáo ngày 7-4-1968

như : bất cứ quyết-đinh nào lien -quan đến vận mệnh

Việt - Nam không có vị chấp- phận của chính-quyền dt.eử

và Quốc hội Việt-Nam Cộng-Hòa sẻ đương -phiện được coi

như vô giá -ti và phản bội lại nhân-dân. Việt-Nam Cộng Hòa

không chấp -nhật lien-hiệp với Cộng sản bất cứ dưới hình

thức nào .

Kính thưa Quý đồng- iện ,

Thay mặt Văn -phòng Hạ-nghi-viện và tiếng ca-nhân

tôi , tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý đồng viện di den

họp đông đủ đà khi- mạc khóa họp thứ II năm 1972. Phiên

họp hôm nay đánh dấu ngày Hạ- ghi- viện bước sang năm

thứ hai của pháp -nhiệm giữa lúc 13 -quốc còn lâm nguy . Điữa

lúc chiến-ai và đồng bào ta bất chấp mọi by-sinh gian khô da

cùng nhau sát cánh đánh đuổi giặc Cộng xâm lăng.

Lập-trường căn - bin này là một lập-trường bất di -dịch ;

lập-trường này đã thể hiện rõ rệt qua tinh -thần đoàn kết như

một giữa dồng-bào ta tại hậu-phương với chiến-of ta tại tiền

tuyến , cũng như qua hàng vạn tấm gương by-sinh anh dũng

của chiến và thường dân trong vô số hoàn cảnh bất trắc

từng giờ , từng phút của một cuộc quyết-chiểu quyết-thắng để

bảo vệ quê hương miền Nam.Kính thưa Quý đồng viện,

Từ cuối tháng 3 năm nay, đất nước chúng ta đã bước

vào giai- đoạn gay cấp nhất của cuộc chiến. Cộng -sản Bắc- việt

đã mua hàng chục sự đoàn chủ lực tràn qua vi - tuyến , công

khai xâm-lễ a lãnh-thổ Việt-nam-Công -hòa , đồng thời gia

tăng hoạt-động phá-rối hậu phương bị 3 cách không bi, bằng

những ám-mưu chính - trị đen tối với hy-vọng được nhân-dân

hưởng -ứng nồi dày giúp chúng đạt được ý -đồ thôn tính

mièa-Nam .

Với tư cách đại diện phân-dìa miền Nam, và từ tòa

nhà dân-cử này là một trong những cơ chỗ tiêu biểu cho

quyềa tự•quyết của nhân-dân miền Nam, chúng ta có trách

nhiệm bảº định với dư luận trong và ngoài nước lap -trường

của nhân - dân miền Nam là một láp-trường chính - dáng , muốn

được sống trong tòa-bình và phát-triền theo chiều-hướng do

nhân- dân miền Nam tự quyết- dinh trên cán - bảo hợp- iác thân

hữu và bình - ding với các phần tử của cộng đồng thế- giới.
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Khi nói đến tình trạng trước ngày 29-3-1972, tôi xin

được phép nhắc lại là đến ngày đó ::

Chúng ta cũng cần khẳng- định với Cộng-sản thực- dia

và tay sai là họ phải từ bỏ mọi ý -đồ cường đặt bất cứ một

giải- pháp tiền -chế nào không phải do nhân - dân miền Nam

quyết- định.

Kính thưa Quý Đông - viện,

Thứ nhất là tại miền Nam chúng ta cũng như tại

Bắc việt và trên hai lãnh thổ Cộng- Hòa Khmer ở Ai-Lao .

Cộng - sản vẫn còn một lực lượng đáng kể, nguồn tiếp tế từ da

quốc dỏ đến Bắc- việt cũng như mức độ tiếp tế và xâm nhập

từ miền Bắc xuống miền Nam lại mạnh mẽ hơn lúc nào hết .Trong giai- đoạn nghiêm -trọng đầy cam- go và thử thách

nầy , trong lúc những yếu-tố chính-trị, ngoại-giao , quân-sự

cho thấy có nhiều tiền -vọng mang lại một pều hòa-bình tại

miền Nam, tích -nhiệm dân- cử của chúng ta càng nặng-nề

hơn lúc nào hết . Lịch-sử cận-dại đã từng chứng - minh răng

thời kỳ hậu - chiến thườngđặt ra những thử thách nghiêm-

trọng hơn thời kỳ chiến-tranh,

Thứ hai là Cộng sản đã sắn sàng mở một cuộc tấn

công quy mô gọi là giai đoạn sau cùng của cuộc chiến xâm

lược miền Nam vào năm 1972 này.

Mặc dầu đến ngày 29-3-1972, tình hình an ninh linh

thì cũng như kết quả bình định phát triển tại miền Nam

chúng ta đã đạt đến một mức độ khả quan nhất từ trước

đến nay, nhưng vấn đề của chúng t cũng vẫn là phải đối phó

và đánh bại cuộc tấn công quy mô ấy.

Nhu - cầu ôn- định kinh -tế , lành mạnh hoá xã- hội, nâng

cao dân-sinh , dân -tí, nhất là nhu- cầu bình thường hoá đời

uống nhân - dân, tái lập trật-tự của một xã hội đã bị dio -lộn

quá nhiều vì một cuộc chiến -tranh dai-dẳng , đòi hỏi chúng

ta những nỗ-lực gấp bội hơn trước để chu toàn nhiệm-vụ

trong hai lãnh- vực Lập -pháp và kiềm- soát việc thi -hành chính

ích Quốc- gia.

Cái mà tôi có dịp gọi là một trận thư hùng quyết định

giữa hai quân -đội ta và Cộng-sản Bắc- việt trước khi có một

giải -pháp hòabình nào đó phải xảy đến thì sự đe dọa kia

mới được giải quyết một lần luôn thể mì tình hình tốt đẹp

tại miền Nam chúng ta mới được vững chắc. Vì chi tàu

trận thư hùng đô thị , một là chiến tranh phải tàn lại , hai

một giải - pháp hòa-bình mới ty-vọng thành đạt.

Tôi thành tâm kêu gọi tinh thần hợp tác giữa các khuynh

hướng tại Hạ -nghi- việp và những nỗ lực vược bực của toàn

thê quý đồng việc trong năm thứ nhì của pháp nhiệm và

chúng ta hoàn thành trách nhiệm do quốc dân giao phó.

Việc đó đã xảy đến và chúng ta đang thanh toán nó,

Đến đây, chiếu điều 47 của Hiến-pháp, tôi long trọng

tuyên bố khai mạc hóa học thường lệ thứ II năm 1972.

Xin cám ơn toàn thể Quý đồng viện.

Dù cho trở lại tình hình trước ngày 29-3-1972 , chúng

ta cũng vẫn chưa thỏa - min và không thể dừng chân tại đó

được. Mục tiêu sau cùng của chúng ta không phải chỉ có

thế. Mục tiêu sau cùng của chúng ta là chẳng những đánh

bại Cộng-sản xâm lược tại miền Nam, mà còn phải làm cho

Cộng sản không còn sức mạnh bất cứ từ đầu đến, và cũng

cố cho phía ta một sức mạnh làm cho Cộng -sản phải từ bỏ

ý đồ và hành- động xâm lược.

(Vỗ tay)

Kính thưa Quý đồng viện ,

Đến đây, chúng tôi kính mời Ông Tòng Thư ký Hạ

nghi- viện đọc thông điệp Tông-thông Việt-Nam Cộng hòa .

6. HOÀNG-THÔNG ( Tổng thư ký).

Lúc đó tình hình an - binh tại miền Nam mới thực sự

được duy trì vững chắc, hoặc giả khi có một giải-pháp hòa

bình thì hòa bình đó mới hy-vọng được bảo- đám hầu nhìn

dân miền Nam được sống yên lành và phát -triền đất nước

lâu dài .

Thông- điệp của Tổng thống Việt-nam Cộng-hòa.

Tông-thống Việt-nam Cộng-Hòa,

Kính gởi Ong Chủ tịch Hạ -nghj-viện

Chú g ta đang tiến đạt cho kỳ được mục tiêu du cùng

đó, có nghĩa là chúng ta cả 3 nhưng phải lấy lại bệt da,

kiểm soát lại hết dan của miền Nam , mi còn phải làm sao

cho Cộng-sản tại m ền Nam lần từ miền Bác không còn khi

năng giở lại những trò cú.
Thưa Ông Chủ tịch,

Thưa Quý vị Dân-biểu ,

Tôi cam kết rằng toàn dân , toàn quân ta đồng lòng phát

trí sẽ làm được . Giữa ta và Cộ gián, ai kiên trì người đó

sẽ tuy kg. Chung ta , nếu muốn số 8 phải thẳng ; cho Da

chúng 4 gái kiên trì . Ku-ti, chung ta sẽ thắng.Hôm nay , nhân dịp Quốc-hội khai mạc khóa họp thường

lệ tháng 10 năm 1972 , tôi có lời chào mừng quý vị và hân

hạnh được trình bay cùng quý vị hai vấn đề : 1ình-bình và

hòa - bình .

Ve hda-blab :

Về tính - Linh :

Tôi chắc trong những tháng vừa qua , quý vị cũng như

toàn dân đều theo dõi tình hình từng giờ từng phút và nóng

lò" 8 mong đợi quân lực ta đánh bại xóm là 8. tái chiếm lãnh

thở . văn tối thanh chóng tình trạng ít nhất như trước ngày

29-3-1972,

Từ mấy năm nay ai cú néi den hòa - bình , cũng như

trong mấy tháng quỳ lại càng nghe nói đín hòa bình, đến

giải pháp này , giải pháp nọ . Đào là ngưng bắn sẽ đến , vv.

Tôi xin nhắc lại là chính miền Nam chúng ta mong tỏi

hòa-bình clúc 8 đến hơn ai lết , và chính chúng ta đã làm

nhiều và đi xa hơn ai hết .
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Trái lại , Cộng sản là lối hòa - bình nhiều hơn ai hết mà

cũng ngoan cố gian manh hơn ai hết.

đêm 20-9-1972 vừa qua . Hôm nay, Chánh -phủ Việt nam

Cộng -hòa khẳng định một lần nữa :

Chúng ta cũng không e ngại hoặc tránh né ngừng bắn. Cũng

chính chúng ta mong sớm có nang bắn để tiến nhanh đến

hòa bình và chính chúng ta đã nhiều lần dài thảo luận ngưng

bắn tức khắc. Trong lúc đó, cũng chính Cộngsản lại sẽ ngưng

bị hơn ai hết .

Trong giai-pháp cho cuộc chiến tại Việt-nam , Bitcoiệt

là kẻ xâm lược từ ngoài vào , tất nhiên không được hưởng

một cái gì và có bất cứ một quyềa gì đối với tiền-Nam;

trái lại phải có tráchnhiệm chấm dứt mọi hành -động xâm

lược tại miền Nam và rút kết công cụ xâm lược về pin- Bắc:

Cô lệ cho đến ngày 29-3-1972 vừa rồi, những ai đã

Bây ngô , bị ru ngủ , bị đầu độc, binh vớc Cộng- sản, nhưng

ai đà vu khống Việt-Nam- Cộng hòa là trở ngại cho bòa - bình,

mới chịu chấm dứt nguy biện cho Cộng-sản.

Ngoài ra , miền- Bắc còn phải bồi thường cho nhân- dân

miền Nam tất cả những gì độ vở, tang tóc mà chính họ đã

vào đây gây cho miền Nam suốt 18 năm qua

Vì e từ ngày đó , Cộng -sản đã công khai lột trần bộ

mặt thật giao trí của chúng là từ hơn 3 năm nay , chúng đến

Ba-le không phải với thiện chí hòa bình và là hòa đàm

nghiem -chinh, mà để tránh miền Bắc khỏi bị oanh tạc , và

đợi quân đội Huế Kỷ rát hết, và cà chuan - bị đầy đủ phương

tiên , chọn thời- gian thuận lợi nhất, hy vọng chiếnthắng

Việt- Nam Cộng Hòa bằng vỏ lục:

Trong giải-pháp cho cuộc chiến trên toàn bộ Đông -dương,

Bắc-việt cũng có trách nhiệm tương -tự đối với Cộng hòa

Khmer và Ai lao . Và mọi việc đối với Việt-nam Cộng hòa,

Cộng hòa Khmer và Ai lao , Bắc- việt phải tôn trọng lãnh thổ.

chủ - quyền độc-lập , tự-do và hòa- bình của ba Quốc-gia Đông

dương này, nhất là không được xen vào và khuấy động chính

trị nội bộ của bất cứ ai .

.

Trong hơn 5 năm, bọn chúng không chịu hòa - đam

nhiệm chinh chi vì chúng còn 15 sự -doàn bộ- binh, 5 , 7 -

đoàn đại pháo. phòng không, cùng 1.000 xe tăng , đang đợi

vào miền Nam đánh một trận chót năm 1972 này.

Tại Miền Nam , mọi giải-pháp chính -trị là thuộc nội bộ

miền Nam, đó là quyền và trách -nhiệm của nhân - dân miền

Nam và giữa nhân -dân miền Nam giải-quyết với nhau mà

thôi , không bất cứ ai được xen vào .

Nhân -dân Miền Nam hiện đang có một Chính phủ hợp

biến , hợp-pháp duy nhất. Mọi giải- pháp và vấn - đề chính-tri

nội- bộ miền Nam phải đượcChánh -phù hợp - biễn, hợp-pháp

Việt-nam Cộng -hòa hiện hữu chấp-nhận và phải được phân

dân Miền nam chấp -thuận.

Tronº những tháng gần đây, Cộng-sản lại chạy lăng

xăng siữa Hà-nội , Ba-le , Nga-tô. Trung -cộng, tiếp xúc đi

tiếp xúc lại với Hoa -kỳ làm như đã thực tâm muốn có hòa.

bình trong ngày một ngày hai. với giải-pháp nắp, giải- pháp

HỌ. nhưng kỳ thật cũng chỉ để khai thác dư luận cử -ti Mỹ.

chia rẽ nhân-dân với Chánh- phủ Hue-kỳ , chia rẽ Hue-kỳ

với chúng ta , đồng thời lại lừa phỉnh dự -luận thế giới một

län pis.

Cho nên , chỉ có Chánh- phủ Viọt-nam Cộng hòa biện

lưu mới có thâm-quyền thảo-luận và trung thuận bất cứ một

giải- pháp nào thuộc về chính-trị nộibộmiền Nam mà không

ai được quyền thay mặt, hoặc là thay thế.

.

Kỳ thật, không có một ngôn-ngữ, cử chỉ , hành động

Bào chứng tỏ rằng họ có thiện chí hơn 4 năm qua . Trái lại ,

binh lính, vu -khí, đạn- dược cứ từ miền Bắc tiep -tục đưa

vào miền Nam, Ai-lao và Kampuchea để kéo dài chiến -tranh

xâm lược. Thủ-đoạn áp đặt một Chánh-phủ liên- hiệp tại

miền- Nam không thành tựu.

Chánh-phủ Việt- nam Cộng hòa và chánh-quyền miền Bắc

chi tháo-luận với nhau những gì liên hệ giữa hai miền . Việt

nam Cộng -Hòa giờ phút nào cũng bắn tang làm việc đó. Chính

phủ Việt.nam Cộng-hòa không xen vào bất cứ một vấn

gì thuộc nội-bộ chính-quyền và nhân-dân miền Bắc, do đó

Việt -nam Cộng-Hòa đòi hỏi miền Bắc phải tôn -trọng tuyệt

đổi điều đó đối với miền Nam.

Vừa rồi ngày 11-9-1972, bọn Công cụ tay ai là Mặt

trận giải -phóng miền- Nam lại nhai lại cái trò là Chánh

phủ hòa hợp bị thành phần ”. Ban ngày 15-9.1972 . bọa

cầm đầu Hà-nội giả vờ lên tiếng ủng hộ, và sau đó quan

thầy đa quốc cùng thực dân lại hoan nghinh có vỏ.

Việc dàn xếp chính -trị nội bộ miền Nam là việc nội-bộ

giữa nhân-dân miền Nam với nhau, có nghĩa là Chánh -phủ

hợp- hiên, hợp- pháp Việt-nam Cộng hòa hiện hơn với phe

đối nghịch mệnh danh là “ Mặt trận Giải-phóng Miền nam” .

Chánh -phủ Việt-nam Cộng-Hòa đã tuyên bố nhiều lần tắa

vàng thảo luận với họ bất cứ tại nơi nào.
Chánh-phủ ta đã chính thức bác bỏ giải-pháp gian manh

và công thức phi-lý đó . Các đoàn thể chính - trị, tôn-giáo ,

phân -dân, Nhi- I, Dân- bieu cùng các cơ • quan dân cử địa

phường trên toàn quốc cũng đã cực lực lên án thủ đoạn man

trí và trò hề bịp bợm đó của Cộng-in cấu-kết với thực

dân, được một nhóm chánh-trị hoạt-động người Việt tay

ai của bọn chúng hưởng ứng .

Mọi giải- pháp chính trị tại miền Nam phải dựa trên

nguyen-tácquyền dân tộc tự quyết và phải được thể hiện

trong tinh thần hòa giải dân tộc của nhân - dân miền Nam và

chi nhân- dân miền Nam mà thôi.

Tại miền-Nam ny, toàn thể nhân dân Việt-nam Cộng

hòa di ghê tởm đếa cùng tột thực dân và Cộng-sản, cho

nên Cộng-sản và thực dân không còn lừa gạt vi được nữa,

mà chỉ còn một nhóm tay sai của chúng mới hưởng ứng

những gì chúng nói là làm những gì chúng bảo làm.

Quyền dân tộc tự quyết đó phải được thực thi nghiêm

chigh bằng các phương thức dân chủ thực vự , tôn trọng sự

tự do tuyệt đối lựa chọn và quyết định của người dân, cũng

như tinh thần hòa giải dân tộc đó phải được thực thi một

cách lương thiện

Những điều này, tôi đã có nói rõ trong dịp thưa chuyện

cùng đồng bào da chiến- cán bộ toàn quốc tại cô- dô Huế

Ngoài sự tham gia trực tiếp của mọi thành phần phân

dân miền Nam, một sự giám sát hay quan sát quốc tế rộng
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rải rất cần thiết để chứng minh và bảo-đảm tính cách tự do

dân chủ và công bằng của mọi phương thức lựa chọn đó.

cử, chưa là bao nhiêu lần khác mà ta đã tỏ thiện - chỉ bằng

những hành - động cụ -thề như sản -sàng nói chuyện với bít -cứ

ai . lúc nào , tại đâu bất cứ vấn-đề gì mà không có một

điều-kiện tiên quyết nào , hoặc ví -dụ như ngưng bắn . trao trả

tu-binh nan-y . tàn " phế, trao đổi tù binh khoẻ mạnh v...

Không có một cơ chế nào, dù bất cứ dưới hình thức

B. được kềm chế và áp đặt buộc Chính phủ và nhân-dân

Việt-nam Cộng-hòa phải chấp-nhận ; cũng không có một công

thức nào , dầu mấy thành phần đi nữa , của bất cứ một tô

chức gì, được quyết định một cách độc-đoán , không dựa trên

một căn-bản nào hợp-lý , mà có được Chánh-phủ và nhân - dâu

Việt- nam Cộng hòa chấp-nhận.

Các đề nghị của chúng ta cứ mỗi ngày một thêm cởi mở ,

rộng-rãi , hợp-tình , hợp-lý, nhân phương tối đa , đặt căn-bản

vào quyền dân -tộc tự -quyết và tinh -thần hòagiải Quốc- gia .

Muốn nói là của nhân-dân miền Nam thì gọi việc phải

phản-ảnh trung thực ý muốn của nhân-dân miền Nam được

thể hiện qua sự lựa chọn và quyết-định một cách tự -do và

dân chủ. Có vậy quyền tự - quyết của nhân dân miền Nam

mới được gọi là thực sự được tổn -trọng và thực trạng chính

trị tại Miền Nam mới được gọi là thực -sự được diễn tả một

cách đúng đắn và trung thực

Trong khi đó, các đề -nghị của Cộng -sản cứ mỗ: ngày một

them phi-lý , hỗn -xược, giap -trá , lừa phỉnh, ngoan cố tối đa ,

muốn xóa bỏ tất cả những gì của nhân - dân miền Nam và do

chính nhân - dân miền Nam tạo dựng đề áp- đặt một chế- độ

Công sản trá hình qua lien- hiệp ngụy-trang dưới hình- thức

nh, hay dưới hình khác.

Thưa Quý ,

Nếu quả thật Cộng -sản có thiện -tâm, thiệu -chi hòabình

như họ thường rêu rao , thì giờ đây họ hãy chấm dứt mọi thủ

đoạn chánh- trị gian - manh của họ là ngồi lại thảo-luận nghiêm

chinh với Chánh-phủ Việt-nam Cộng Hòa về phương thức

chấm dứt chiến-tranh dựa trên quyền dân- tộc tự - quyết của

nhân-dân miền Nam mà chính họ vẫn đề-cao và đòi thực hiện

cho kỳ được.

vad

Những gì tôi vừa trình bày liên hệ đến vận hồi hòa

bình và giải quyết chính -trị nội bộ miền Nam cũng là những

nguyêntắc cănbản về một giải -pháp của một nền hòa- bình

m chúng ta đã và đang tìm kiếm và mong mỏi sớm đến với

chúng ta.

Hòa-bình mà chúng ta đã và đang tìm kiếm là một nền hòa

bình dựa trên lẽ phải và danh-dự của mọi người và cho mọi

người. Nó lại còn có một tính chất đặc biệt Việt-nam , đó là

tình thương và hòa-giải dân tộc, xóa bỏ hận-thù và đại- đoàn

kết quốc- gia giữa người Việt với người Việt còn một nồi

giống dântộc Việt với nhau.

Một lần nữa , chúng ta nói với họ là cửa hòa bình của

mở rộng thiện -c hòa- bình của miền Nam vẫn duy -tri. cánh

tay hòa - giải dân-tộc vẫn đón chờ họ. Tuy nhiên , nếu muốn

có hòa-bình , họ phải nói chuyện trựctiếp và nghiên-china với

Chánh -phủ Việt Nam Cộng Hòa, chứ đừng tưởng bằng thủ

đoạn gian-manh này hay giải -pháp man trá nọ mà vấn -đề giữa

tị và họ có thể giải -quyết được.

.

- Thưa Quý vị

Các nguyên -tắc căn - bảo đó có thể tóm lược như qu :

Vì quân -sự , các quân - đội ngoại-phập phải rút hết về

các lãnh thổ của mình , không ai được xâm -lăng ai một cách

trực-tiếp hay gián tiếp, không được xâm -nhập, phá hoại , không

được tổ-chức xách động, khủng- bồ, can-thiệp vào nội bộ của

các quốc gia lân-bang.

Ngoài ra , cũng vì chiến- cuộc Việt-nam có tầm- mức

quan-trọng quốc-tế và lien- quan đến hòa - bình và ôn - định chung

của quốc-tế, vì thời-cuộc Viện Ban cần được đặt trong khung

cảnh Đông-nam-Ả Bến Việt-nam Cộng hòa cũng đã bày -tỏ

lập-trường về những mối tương-quan giữa ta và các nước bên

ngoài.

Về chính -trị, trên lãnh thổ Việt-nam Cộng hòa , chúng

ta chủ -trương giải -pháp hòa-giải , đo những người bên kia

chien -tuyến có thể tham- gia một cách Ôn -hòa , không bằng vỏ

lực và bạo- động, vào đời sống cộng đồng Quốc- gia trên.

nguyen-tắc dân -tộc tự - quyết theo những phương-thức thực

sự tự - do , dân - chu.

Gần đây, vấn-đề tr0ng-lip - hóa Việt-nam, Đông -dương

và Đông- nam- Á thường được đề cập tới . Tuy nhiên, danh

từ “trung lập” và “ trung-lip-hóa ” cho đến nay rất mơ hồ.

Nhân dịp này, tôi muốn minh - định lập trường của chính - phủ

Việt-nam Cộng -Hòa cho váng -tỏ hơn

Riêng về Việt-nam Cộng hòa.

Còn giữa miền Nam và miền Bắc Việt-nam , chúng ta

đe- nghị thảoluận nghiêm - chinh giữa chính quyền của hai miền

về những mối tương quan giữa hai miền Nam Bắc, trên

nguyên tắc sống chung hòa bình , trong khi chờ đợi hoàn cảnh

thuận tiện cho việc thống-nhất toàn thể Việt-nam .

Việt-nam Cộng-hòa chúng ta đã nhiều lần tuyên bố chủ

trương không xâm lăng ai , không tham-gia vào một liên

minh quân sự nào , không để bấtcứ quốc-gia nào dùng lãnh

thồ của mình để xâm-lănghoặc uy-hiếp một quốc-gia nào khác.

Đó là những điều chính yếu mà ta đã liên tục đưa ra :

-

Trong 6 điều hòa- bình căn bản ngày 7-4-1969,

Việt-nam Cộng hòa cũng đã xác-nhậa sắt-sàng giải

quyết chiến cuộc hiện tại trên các nguyên- tắc căn - bản của

hiệp - định Genève 1954, Trong giải -pháp 8 điểm ngày 27

01-1972, ta đe-nghi trong điện 3 là Nam Việt-nam càng

với các quốc- gia khác ở Đông-phường phải theo một chính

sách ngoại-giao phùhợp với các điều khoản quânsự của

Hiệp- định Genève năm 1954 .

- Trong đề-pghị ngưng bắn ngày 8-10-1970,

C

Trong giải-pháp chính-trị nội-bộ miền Nam ngày 11

tháng 7 năm 1969.

Trong 8 điểm ngày 27/01/1972 trong đó có cuộc bầu

Các điều khoản nầy cám không được đưa thêm vào

Việt-nam mọi bộ -đội và nhân- viên quân -sự , cấm hại miền
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Nam và Bắc không được gia nhập một lien-minh quân đội nào ,

và không được đề linh-thồ của mình bị sử dụng để gây lại

chiếa-tranh hoặc phục- vụ cho một chánh-sách xâm lược

Quốc-gia không Cộng-sản trong vùng này không có ở-đồ xâm

lăng ai , và cũng không có phương tiện để xâm lăng. Họ chi

ước ao rằng các cường quốc ở ngoài cũng đừng có can thiệp

vào , để khỏi biến vùng này thành một môi-trường tranh chấp

giữa các đại cường quốc .Về Đông-dương –

.Viet-nam Cộng- hòa nhiều lần khẳng định là nền trung

lập của Kampuche và Ai-lao phải được tôn trọng . Trong

giải pháp 8 điểm ngày 27-01-1972 , ta có đề nghị trong điểm

4 như sau : “ Cả hai bên sẽ tôn trong các Hiệp-định Genève

năm 1954 về Đông- dương và 1962 về Ai -lao . Nó không có

sự can thiệp của ngoại quốc vào các quốc gia Đông- dương.

và các dân tộc Đông -dương sẽ tự mình giải quyắt lấy các vấn

đề riêng của mình .

Trước vấn-đề như vậy, ta thấy rõ ràng việc Trung

lập- hoá : Đông-Nam-A tùy thuộc vào hành động của các

đại cường -quốc, thứ nhất là các đại cường quốc có chủ mưu

và phương tiện xâm lăng. và các thực tập của họ từ bỏ mu

đồ thống trị trực tiếp hay gián tiếp vùng này. Vì vậy trong

thực tế, vấn-đề chính yếu là phải trung-lập-hoá những hoạt:

động của các đại-cường quốc đó tại vùng này .
!

Thiết tưởng một giải pháp mệnh danh là “ trung lập hóa ”

Bông -dương cũng không thể đem lại thêm một điểm nào cụ

thể xây dựng hơn được nữa.

Hue-kỳ đã tỏ thiện chí bằng cách thực hiện việc rút quân .

Nga-sô và Trung-cộng cũng phải tỏ thiện chí tương đương

thì mới sớm có hòa- bình được.

Nếu chữ trung lập được hiểu một cách chân chính ,

thì lập trường cố hữu của Việt-nam Cộng- Hòa có thể được

coi là một lập trường xây dựng nhứt.

Các đại cường quốc phải tự kèm che = tem chỉ lẫn

nhau trên nguyên -tắc căn bản là không đại-cường-quốc nào

được lợi dụng đất đai, phương tiện của bất cứ một Quốc

gia nào trong vùng này để xâm lăng các Quốc-gia khác, và

cũng không đượcxúi dục , hậu thuẫn chiến tranh mệnh danh

là giải phóng để bành trướng ảnh hưởng , vì như vậy hậu

quả ó là thay đổi cán cân lực lượng trong vùng, và làm cho

tình trạng bất an kéo dài tại Đông-Nam-A .

Bắc- việt Cộng sản là phía dã vi phạm trắng trợn nền trung

lập của Ai-leo và Kampuchea, và chà đạp lên Hiệp-djah Genève

mà họ đã ký kết , đề xâm lăng Việt -nam Cộng-Hòa. Họ đã

được sự viện trợ quan trọng của các nước trong Khối Cộng

sản, nhất là của Nga-lô và Trung-cộng, trong cuộc xâm lăng

của họ trên vùng Đông- dương này.

Trong khi ấy . họ lại hô hào trung lập hóa miền Nam

Việt-nam . Như vậy, những ai khách quan đều phải nhận định

rằng : khi Cộng -sản, và những kẻ thân Cộng. nói đến trung

lập hóa miền Nam Việt-nam, thật ra họ chỉ muốn lợi dụng

một chiều bài bề mẹoài hấp dẫn và thúc đẩy giải pháp một

chiều, làm áp lực đòi các quân đội đồng minh của ta không

đọc có mặt tại đây và không được sử dụng tự vệ công -cộng .

Trong một vùng đất-Ba-cố như Đông-Nam-A hiện tại .

giải pháp để thiết lập một nền hòabình vững bền không phải

là te- liệt-hoá quyền tự vệ công cộng của các Quốc- gia nhỏ

bé mà là trung-lip-hoá các hoạt động của các đại-cường

quốc và te-liệt hoá hoạt động của các đại cương quốc chủ

mưu xâm lược, để cho các Quốc- gia trong vùng được thực

hiện một cách trung thực nguyen-tắc dân-tộc tự -quyết mà

không bị áp-lực bằng sức mạnh bất cứ từ đầu đến.

Điều quan trọng là tất cả các đại- cuờng-quốc liên hệ

đều phải tôn trọng những điểm đó.

Trong khi đó , họ không di động gì đến các hoạt động

xâm lăng của họ trong vùng Đông- dương này, và cũng không

hà di động tới các số chi viện quan trọng của Nga-Sô

Trung -cộng cho Bắc- việt trong cuộc xâm lăng ấy.

Vì vậy , tôi cương quyết chống đối trong lập kiêu Cộng

sản , vì đó chỉ là một âm mưu gian manh của Cộng -sản đà tế

liệt hóa và cô lập hóa chúng ta trong cuộc tự vệ của ta , và

nhờ đó thôn tính ta , rồi dần dần thôn tính cả vùng Đông

nam Nam-A nữa.

Trong bản thông cáo chung Hoa-ky - Trung - Cộng ngày

17 tháng 2 năm 1972, chính quyền Bắc- kinh đã cùng với

Hoa-kỳ tuyên ngôn rằng : “ không bên nào sẽ tìm cách thiết

lập sự thống trị của mình trong vùng Ả-châu, Thái Bình

Dương và đôi bên đều chống đối những mưu đồ của Quốc

gia nào khác hay phóm Quốc-gia nào khác, để thiết lập nên

thống trị của họ trong vùng nầy.

Cuộc chiến tranh nầy không phải do Việt Nam Cộng hòa

tây ra vì chúng ta chỉ chiến đấu trên đất nước chúng ta đa

bảo vệ đất nước chúng ta mà thôi .

Vậy những ai nói đến giải- pháp trung lập” phải đề cập

tới phía di xâm lăng , và phải lưu-tâm đặc- biệt đến vấn- đề

then chốt của một giải -pháp trung -lip- hoá là một hệ thống

kiem-soát và bảo đảm thật hữu-hiều , vì Cộng-sản Quốc- tế

vẫn chưa từ bỏ chủtrương xâm lược và bành- trướng

Chính quyền Bắc-kinh còn tuyên- bố rằng họ chống đối

mọi cuộc ngoại-xâm, mọi sự can thiệp và kiểm soát của ngoại

bang và các hành động cách động từ bên ngoài , và họ chủ

trưởng rằng tất cả các quân đội ngoại-quốc đều phải rút về

các lãnh thổ của mình ” .

Những nguyên -tắc nêu trên đối với chúng ta không phải

là những nguyên-tắc xa lạ . Điều cần nhất là những điều đó

phải được quan- niệm một cách thực-tâm , và phải áp- dụng

cho mọi phía , chứ không tha Áp- dụng một chiều , d Cộng

sản lừa gạt , tước quyền tự vệ lien-đới của các quốc- gia tự do.

và tiện bề mưu đồ bành trướng.

Song song với các điểm cần được giải-quyết giữa các

đại cường quốc đề án bồi hòa-bình tại Đông-nam-A, những

quốc-gia trong vùng Đông-nam-Á cũng cần cùng nhau tìm

cách đi đến một quan- niệm chung và , nếu có thể, tiến đến

một kế hoạch chung để thiết lập và giữ gìn hòa bình và ổn

cố cho vùng ply.

Tôi tin rằng toàn thể nhân-dân Việt-Nam và quý vị

Quốc hội đại - diện nhân - dân Việt-Nam, đồng tình với tôi về

điểm đó .

Vấn -đề trung-lip - hoá Đông Nam- Á mà một số Quốc

gia trong vùng này nêu lên gần đây , t cần nhận định rằng các

4
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Không một quốc gia nào hay một nhóm quốc-gia nào tại

Đ65g-tau - 4 có thể coi nêu an-ninh của mình được vững bền

. : cạnh đấy một quốc- gia Đông-ũau- khác bị xăm lăngüm

Với kinh nghiệp bằng đau thương. Tang-tóc, bằng nước

mắt. mồ hôi , bằng xương máu của biét bao nhiêu chiên...

cán- bộ và đồng bèo mà đất nước chúng ta đã trải qui suốt

một phần từ thế kỷ nay, trước sự ngoan cố . gian-manh của

tế thà Cộản xâm-lược, không phải chỉ mới lần đi mà

đi trăng-trơn tái diện không biết bao nhi?u lần và sẽ còn

tới diễn rữa. Hôm nay tôi chỉ xin được trình - bày với quý vị

và quốc dân những điều tâm-buyt , sau đây :

Mặt khác , đều giải pháp để thiết lập Đoug ": 6 tu- A thành

một vùng hòa- bình và ôn cố là các đại cường - quốc đều không

được can thiệp vào vùng này, thì về phía mình, các quốc- gia

Đông- nam- A cũng cần thỏa thuận là sẽ cùng chống đối mọi

sự can thiệp ở bàn ngoài vào , không xâm lăng ai và không

đề cho vi dùng lãnh thổ của mình vào việc xâm lăng nước

khác, cộng tác thân hữu với nhau trên lập trường binh-ding

và tôn trọng chủ - quyền của nhau .

Không bị hiểu rõ Cộngsản và có nhiều kinh-nghiệm

đau thương với Cộng-sản hơn chúng ta và bằng chúng ta.

Không ai chịu trác - nhiệm và nhận lời với lịchsử

dân tộc và con cháu chúng ta thay thế cho chúng ta , nếu đặt

nước ny mí.
Hiện nay các quốc- gia Đông -nam- A tuy có những chính

thi khác nhau , nhưng đều phát biểu quan điểm cănbản giống

nhau là chống -đối sự can thiệp từ bên ngoài , chủ trương dân

tộc tự-quyết , chups sống hòa bình mà không phân biệt the

chế chính trị và xã hội, và giải - quyết mọi sự tranh chấp trong

vùng bằng những phương- pháp ôn-hòa.

- Không ai bio-đia miền-Nam Đầy khỏi mắt vào tay

Cộng- sản chắc chắn hơn là chúng ta hiện tại.

Cho nên , chúng ta :

Hồi năm 1955 , tại hội nghị Ban dung quy-tụ 29 Quốc

gia A-phi , Việt-Nam Cộng-Hòa và Bắc-việt cùng tham-dự.

trong dịp đó cũng chíp- thuận bản tuyen-ngôn chung của Hội

nghi đề cao các nguyên-tắc nói trên .

Thứ nhứt , đừng khi nào bị ra ngủ, đừng giây phút

nào quên rằng mục tiêu của Cộng sản vi là thôn tính .

đối với Cộng sản chi có Cộng sản mới được quyền tồntại.

Thứ hai , hòa-giải dân tộc, đoàn kết quốc- gia,

bỏ bận-thù không có nghĩa là dễ dãi, là ngủ qua để cho

Công -sản thao-túng và biến-dâng cho họ nội -trưởng thôn.

tính đất nước và thủ-tieu dân -tộc.

Tro@g tình-trang hiện tại , tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên

có một hội -nghị gồm tất cả 10 Quốc-gia Đông-nam -4 kể cả

Bắc-việt . và họ phải tham-dư nếu họ có thực tân hòa-bình

và đề tỏ thiện-chi hòa- bình như họ thường rêu rao , da cùng

nhau tìm thng phương thức thích hợp thiết lập một nền hòa

bình bền vững cho vùng này . đặt nền móng cho những sự

lien-lac xây- dựng và kinh-tế và văn hóa giữa các quốc-gia

trong vùng và đồng thời cùng nhau dặt cắn-bản cho những

mối bang - giao giữa các quốc-gia trong vùng và các đại cường

quốc bên ngoài trên những nguyên-tắc nói ở trên .

Sau cùng là trướ : sự mất hay còn của đế nước ta 7

triệu rười dân Miền Nam , không có lập -trường nào gọi là

lập trường cứng rắn mà chỉ có một lập trường duy nhất, đó

là lập trường mất nước hay không mất nước .

Nếu một hội- nghị toàn vùng như vậy được hưởng ứng.

chúng ta bân- hoan mời các quốc- gia Đông-nam - A đến hội

tai thỏ- đô Việt-nam Cộng- hòa, hoặc chúng ta văn -sàng tham

dự hội - nghị ấy tại một địa điểm nào khác được đa số các

quốc - gia Đông- Nam- Á lựa chọn .

Tôi xin chúc quý vị một khóa học có nhiều kết quả mỹ

não.

Kính chào ông Chủ -tịch và Quý vị.

Saigon . ngày 02 tháng 10 năm 1972

Ký tên

Trong nhiều năm qua , chiến-cuộc tại miền-Nam Việt

nam gây ra trong dư luận quốc-tế mối quan tâm là chiến-cuộc

tại đây có thể lan rộng. v đưa đến sự dụng độ nguy-hiem

giữa các đại-cường quốc. Vì vậy , một hội -nghị toàn vùng

với sự tham dự của Nam và Bắc-việt sẽ là một sự kiện lịch

tử có thể đưa tới việc xây đắp một nền hòa-bình trường :

cửu cho cả vùng Đông-nam- A .

NGUYỄN-VĂN-THIỆU

(V& tay)

O. CHỦ-TICH

Chánh-sách đối ngoại của Việt-nam Cộng - hòa dựa trên

các nguyêntắc chung sống hòa bình, dân-tộc tự quyết và

bang giao thân hữu với tất cả mọi quốc-gia nào thực sự tôn

trọng nền độc- lập và tự - do của Việt-Nam Cộng hòa. Kính thưa Quý đồng việt ,

Cho nên, Chánh -phủ Việt-nam Cộng -Hòa lúc nào cũng

hoan nghinh mọi cố gắng và sản-sàng tham-dự bất cứ hội

nghị quốc-tế bào da giải quyết mọi vấn - đề nhằm sấg-hồi hòa

bình và ổn định cho Việt-nam, cho Đồng -dương và cho toàn

vùng Đông-nam- 1 Bay cho thế-giới .

Chúng tôi xin trân-trọng không- báo quý đồng việt rõ :

trong phiên họp ngày 30 9 vừa qua . hội -đồng Chủ tịch đi Ấn

định ngày bầu Văn- phòng Ha - Nghi-viện và các Chủ -tịch Ủy.

bạn thu ờng trực Biên khóa 1972-1973 là ngày 6 tháng 10

năm 1972 .

Thưa ông Chủ - tịch ,

Thư Quý vị,

Chúng tôi đã có thư mời gởi đến toàn thể quý đồng

viện . Tiện đây, chúng tôi xin kính nhắc đề kính mời tất cả

quý đồng - viện đến họp đông đủ ao hồi 9 giờ ngày 6.10.

Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn toàn-thi quý động viện
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và đến đây, chúng tôi tuyênbố bề- mạc phiên họp khai mạc

bày hôm nay.

O... Huỳnh-trung-Chánh

Lý-qui - Chung

Nguyên-tu-Chung

BE -Mac : 10 gid 05

Trần -cảnh- Chung

Huỳnh-văn -C6

Tổng Thư ký .

HOÀNGTHÔNG

Chủ tịch

NGUYỄN -BA- CAN
Nguyên-đức. Cung

Bio -xuân- Dũng

Nguyên- minh- băng

Nguyễn -văn-Băng

BIÊNBẢN phiên họp Hạ-nght-piện số : 2 / 72H2[ BB

Ngày 6 tháng 10 năm 1972. Nguyễg- long-Giao

Nguyễn -văn -Hn

Khai-mạc : 9 giờ 20 '

Levăn Hàn

Ngô- trong - Hifu

Chủ-tọa phiênhọp :

Phan-tắm- Hops

. NGUYỄN-BA CÀN,
Phun-run-Huy

Chủ tịch Hạ-nghi - iện.

1
Nguyễn -văn -Kim

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Dương- minh - Kính

Bầu Văn -phòng Hạ-nghi- viện và các Chủ tịch ủy

ban thường-trực biên khóa 1972 1973 . Doan -Mai

Nguyễn-ngọc- Nghĩa

Ố, CHỦTỊCH - Nguyên -trọng - Nho

Kính thưa Quý đồng viện . Trần-minh-Nhựt

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc. CP-4-Sáng

Đặp - văn - TiếpKính mời Tổng Thư ký-đoàn .

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Độ I Phó Tổng-thơ.

ky ).
Pham-ke- Toni

Trương- vi -Trí
Kính thưa ông Chủ- tich ,

V6-long - Triều
Kính thưa Quý vị .

Nguyện-phước Vĩnh Tùng
Chiều diều 106 Nội-quy Ha- nghi -viện , Tổng-thơ kỷ .

đoàn chúng tôi xin đường danh quý vị Dân-bieu chưa ký tên

vào bảng danh sách hiện diện ngày hôm nay , ngày 6-10-1972 :
Đồ-Bình - Tứ

Ma-Xai
0.0 . Daph -Bao

Tương-xuân- Bảo Kính thưa ông Chủ- tich ,

Nguyễn -văn- Bình Kính thưa Quý đồng việt,
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Sau đây , chúng tôi xin thông qua Chương -trình Nghị

sự của phiên họp khoáng đại ngày hôm nay.

quán rượu ở Biên-hòa vì quá say nên trong câu chuyện có nói

• Hiện nay chỉ có Cộng-sản và Cảnh-sát ăn hối lộ mà thôi.

( Lời nói đó tôi xác nhận là ông Minh không bao giờ có

nói , tiếc rằng ông Minh đã chết rồi , hơn nữa là Cảnh sát

vu khống cho ông mà thôi) .
1 ) Nhật ký dịa -phương.

2) Bầu văn- phòng Hạ-nghi-Viện và các ChủTịch Ủy

ban thường-trực tiếa -khóa 1972 1973. Ngay khi đó nạn nhân bị nhân-viên Cảnh sát đặc biệt

bắt giải về Ty Cảnh-sát Biên-hòa và điều tra . Vì cuộc điều

tra kéo dài 8 ngày , sau đó nạn nhân chết ngay trong khám

đêm 22 rạng 23 tháng 9/1972.

Kính thưa ông Chủ- tich,

Kính thưa Quý công việc ,

Phần trình- bày của Tổng thơ -ký - đoàn chúng tôi đến đây

là chấm dứt

Xin cám ơn Quý vị .

Sau cái chết của nạn nhân đã tạo một luồng dư-luận

căm phẫn cực độ trong các giới Dân-cử và đồng-bào Tinh

Biên-Hòa và chính vì cái chết của ông Vũ-đình- Minh có nhiều

nghi vấn khiến cho ông Phạm -ngọc-Tòng biện lý Tòa Sơ -thầm

Biện - hòa phải mở cuộc điều tra sâu rộng về cái chết này . từ

việc chấp cung các tội phạm nhân chứng đến các Cảnh-cát

viên cùng là cho đem một phần phối, máu, và nước tiêu của

nạn nhân gởi về Sàigòn đề phân nghiệp . Cuộc điều tra đang

tiến -hành và chúng tôi đang chờ kết-quả của cuộc điều trị

và tự xét xử công- minh của Công lý .

O. CHŮ - TICH .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Về phần nhựt-ký dịa- phượng hôm nay, có 3 đồng-việu

ghi tên .

Trước nhất, chúng tôi kính mời dộng-viện Nguyễn-thị

Lý.

Nhưng dù sao trước cái chết quá đau lòng của nạn

phân , chúng tôi xin đặt hoàn toàn trách nhiệm nơi giới-clớc

cảnh-sát ở tại Biên Hòa.

BÀ NGUYỄN-THI-LÝ..

1 ) Cảnh-sát Biên- Hòa đã giam giữ người trái phép. Vì

một người say rượu dù có phát ngôn bừa bãi khi say rượu

không thể bị giam giữ quá lâu như vậy mà không hề được sự

chấp thuận của ông Biện-lý Biên hòa.

Thưa ông Chủ -tich.

Thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi xác nhận đây không phải là việc bắt giữ theo

tài liệu và quyết-định của chiến-dich Phụng-hoàng nên cảnh

sát không thể giam giữ quá 24 giờ nếu không có sự chấp

thuận của Biện- lý .Trong phần nhật ký địa -phương hôm nay , tôi xin phép

được trình-bày cùng quý vị một vấn-đề đã thường xảy ra tại

đơnºvị Biên-hòa của chúng tôi mà tôi nghĩ cũng thường xảy

ra nơi địa phương của quý vị đó là việc cơ-quan Cảnh-sát

dã lợi dụng quyền uy của mình đã bắt bớ người bừa bãi và

giam- giữ người bất hợp pháp.

2) Cái chết của nạn -nhân, theo biên-bản khám-nghiệm

Y-khoa thì nạn nhân chết không phải do bệnh cấp-tính nghĩa

là bệnh gây chết người cấp-thời nên một cuộc điều tra rộng

rãi của giới hữu trách đề qui trách trong việc liên hệ giữa

bệnh trạng của nhân và cuộc điều tra mấy ngày trước khi

nạn nhân chết .

nad

Sở dự sự kiện này , tôi phải lên tiếng trước diễn đàn

Hạ-nghi-Việp ngày hôm nay để mong quý vị hỗ trợ giúp đỡ

và các cấp Chính-quyền Trung -ương thấu triệt để điều tra

và chế tài viên-chức có lỗi ngõ hầu ngăn chặn những việc làm

dụng này không xảy ra ở những nơi khác trên toàn quốc đà

người dân nơi xa ấp xa xôi hẻo lánh được nhờ.

Chính vì cuộc điều tra của Cảnh-sát đặc-biệt khiến nạn

nhân ở trong tình trạng sức khoẻ quá kém không thể thả ra

được , sợ bị nạn nhân tố cáo, Cảnh sát phải giữ lại để chờ

sức khoẻ nạn-nhân khả quan hơn , nhưng không may là nạn

nhân chịu không hồi phải chết ngay trong khám Cảnh -sát

Biên hòa.Đó là ước vọng duy nhất và muốn một của tôi ngày

hôm nay vậy.

Kính thưa Quý vị ,

3) Theo chồ chúng tôi ghi nhận , được biết trước khi

chết, nạn - nhân ở trong tình-trạng hôn-me 2 ngày , thế mà các

giới hữu-trách Cảnh-sát Biên -hòađã hoàn -toàn làm ngơ, không

chuyển giao nạn-nhân đến bình-viện cho bác sĩ chăm sóc theo

luật -định.

3

Tôi xin nêu lên đây hai trường-hợp điển hình đã xảy

ra tại Biên-bòa đã từng được báo chí tại Thủ-đô đề cập đến

và đã làm gia 0-động không ít trong đời sống tự - do được mệnh

danh là Dân chủ Pháp trị của người dân Biên hòa .
Đây quả là một sự kiện không-khuyết nhiệm-vụ cần phải

được quy trách và trừng phạt .

A - Trường -lợp thứ 1 là việc Cảnh- sát Biên-Hòa đã

giam-giữ và điều tra một người say rượu trong 8 ngày và

nạn nhân đã chết ngay trong khám mà cơ quan tư pháp thông

hề được thông báo.

B– Sự việc thứ nhì tôi muốn trình cùng quý vị cũng

thuộc ngành cảnh-sát tại Biên-hòa . Sự việc liên hệ đến Ông

Trưởng-chi Cảnh -tát Quận Tân-uyên Mai-quang-Miêng và

Trưởng ban Cảnh-sát đặc biệt của Chi này là Bùi-đức- Ngọc

Ngày 14-9-1972 ông Vũ- dìah- Minh 40 tuồi cựu-quấn

phân , nguyên là tu-vi Công-giáo , ngày 14-9-1972 tại một Các người này đã lợi dụng chức-vụ của mình mà tác oal
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tác phúc coi vùng Quận Tân -uyên như là vùng không có luật .

pháp . Các người này đã bắt bớ người trái phép , chà đạp tốt

giáo và làm tiền trắng trợn người dân chất- phác lương thiện

Quậa day .

Trước hết tôi xin tường trình những sự can thiệp vào

giúp đỡ trực tiếp của tôi trên cương vị Chủ-tịch ủy-ban Cựu

Chiến binh cho Bộ Cựu Chiến- binh.

1 ) Điện hình là việc các đương -sự không có lý do gì

chính đúng ngày 29-7-1972 đã xông vào 1 ngôi chùa tại xã

Mỹ -quới Quận Tân-uyện bắt trói 12 tu ai đang hành là trong

một buổi lại là, xô đẩy đánh đập và dùng những lời lẽ thô

bạo để xi-nhạc tôn-giáo của các tu-vi này.

Thứ nhất , về ngân-sách kinhphí của Bộ Cựu Chiến- binh:

đề nghị của biên khóa 1972 là 20-285.635.000 $, Ha - iệp

đã chấp-thuận 20-248-835.000$. chi cắt trên hình-thức thôi,

và cắt trên những dịch vụ không cần thiết chỉ có 36 triệu,

tương-đối với các Bộ khác là ít phút.

Các tu.ai my bị đưa về chị Cảnh-sát Tân -uyen dinhnày

dập đến mang nhiều thương tích . (Có giấy y chứng) và được

thả ra mà không hề được hỏi cung hay lập biên bản gì cả.

Tuy nhiên , lúc 12 giờ khuya đêm bieu-quyốt, tôi cũng

đã gần khoản ủy-ban và Chủ-tọa đoàn cùng khoang dại

đề xin thêm 5 triệu bầu Bộ Cựu Chiến- binh có thể thỏa mãn

một vài nhu cầu như nhu cầu các Ty tại địa - phương . Như

vậy , chỉ còn cắt độ khoản 31 triệu trên hình thức.

2) Ngày 30-9-1972 Ong V6-văn-Sỏi , anh năm 1905

ngụ tại Quận Tân - uyên dã đích danh tố cáo nơi Hội-đồng

tinh Bien -hòa việc ông Trưởng - chi cảnh -sát Mi-quang - Miếng

đã bắt người vu khống ông là dòi tiền bối-lộ .

Thứ hai , duy nhất trong niên khóa tài khóa 1972. chỉ

có Bộ Cựu Chiến-binh là còn duy trì Mục tấn công tác. Không

có Bộ nào có hết. Mục tấn công tác độ lên đến trên 1 tỷ .

số tiền là 2-04-244.000 $.

Vì nghèo khổ, không có tội gì cả. khôni chịu đựng

được nên ông đành phải tố cáo và nhờ Hội- đồng tính Biên

hòi can thiệp và che chở cho ông .

Công việc đó ông Tông-trưởng Cựu Chiến binh đã có

trình bày với tôi được dự trù độ xây them lại từng là tại

căn nhà hiện thời ở Bộ bầu làm cơ sở kế toán và điện cơ

để thanh toán những hồ sơ cấp dưỡng ứ -đọa từ lâu.

.

Qua các sự việc trình - bày trên đây , quả một số viện

chức Cảnh-vít tại Biên - Hòa đi không những xem thường

luật pháp Quốc- gia mà còn trắng trợn chà đạp lên Hiến-pháp

ngày 1-4-1967. Cảnh -sát Biệp-Hòa đã v - phạm dều 6 Hiến

pháp vì điều này đã minh-thị xác-nhận Quốc-gia tôn trọng

nhân -phao và Luật-pháp Quốc-gia bảo vệ tự-do sanh- mạng

tàiản và danh-dự mọi Công-dân.

Đến đây, chắc chúng ta cũng còn nhớ, trước đây Bộ

Cựu Chiến - binh đã bị ứ-đọng một tổng số hồ sơ cần trăm

ngàn hồ- sơ . và huy-drog nhiều St-quan trong quân lực và chi

Sinh-vien St-quan trường Bộ- binh Thủ - đức trong vòng 10 hôm

để có thể thanh toán được. Tuy nhiên , đến giờ này thì cơ

sở điện cơ đó vẫn chưa được thực hiện và các hồ sơ, than

di I vån son “ -dong.
Canh-sát Biên - Hòa đã bất chấp điều 7 Hiếu-pháp . vì

điều này đã khẳng định là không ai có thể bị bắt bớ giam giữ

nếu không có mệnh -lệnh hợp- pháp của Cơ - quan có thành

quyềa Luật- định ngoài trường-hợp quả tang phạm-pháp, Cảnh

sát- Viện Biên-Hòa da dẫm lên diều 9 Hiến-pháp vì điều

này đã xác định rõ rệt là Quốc-gia tôn-trọng và bảo đảm

quyền tự-do tín ngưỡ: 8 tự-do truyền-giáo và hành-đạo của

mọi Công - dân.

Trên tinh thần đó, và trên tinh-thần các trường mục

cấp dưỡng cô nhi quả phụ , tử a , thương-phế binh và cực

quân-nhân không được bảo-đảm chu đáo và cũng thể theo sự

trinh- bày khắc khoản của các Dân-bieu , sau các kỳ hưu-khóa

liên tiếp trong quân thu về than phiớn các hồ sơ cấp-dưỡng
quê ta, nhiều khi lên đến 2 năm.

Chính vì những sự vi-phạm trên của Cảnh -sát Biên- Hòa .

chúng tôi long trọng tố cáo trước đến - đàn này đề giới hữu

trách ngành Cảnh-sát cũng như ngành Tư- pháp cấp thời điều

tra và trừng phạt những con chiên ghẻ trong guồng máy công

quyền .

Tiếp đó, tôi đã có nhiều lần gặp gỡ và thảo -luận riêng

với ông Tông -trưởng Bộ Cựu-chiến- binh về việc xây cất và

tổ chức những hồ sơ cùng điện-từ-hót vấn đề thanh-toan

các hồ sơ .

Và những con chien thẻ này, khiến dân -chúng ngày càng

xa lánh Chánh-quyền, một sự việc rất nguy hại cho đất nước

trong giai - đoạn chúng ta ta đang tranh-đấu một mất một còn

với Cộng -sản xâm- lăng.

Tuy nhiên , các văn thư can thiệp của ủy ban Cựu chiến

binh và của Ha-viện liên tiếp vẫn không được phúc-đáp,

Các tổ cấp dưỡng gởi về linh, cũng theo sự trình-bày của

quý vị Dân-bieu về công-tác tại địa phương, vẫn còn nằm ứ

đọng ở Ty Nội-an hoặc ở các Bộ Chi- huy liên Tinh Cựu

Chiến binh, làm thiệt thòi quá đáng cho người thụ hưởng.

Trân trọng kính chào Ông Chủ-tich va Quý đồng viện .

(Vỗ tay)

O. CHŮ-TICH.

Trên tinh -thần đó , chúng tôi , trong ủy-ban Cựu Chiến

binh, đã họp nhau lại và với tinh-thần xây-dựng đã mời ông

Tông-trưởng Cựu Chiến - binh qua với chúng tôi để họp phiên

họp nội-bộ ủy-ban ngày 4-10-72 . Tiếp theo thư mời ngày

30-9-72 để mời họp ngày 4-10-72, chúng tôi đã hỏi ông

Chánh-sự -vụ sở Công- tác ủy-ban Hạ-việu là Bộ Cựu Chiến

binh có thể cử đại - diện đến được không.

Tiếp đây, chúng tôi xin mời động viện Tôn-thất- Đông.

6. TỔN -THAT- ĐỒNG...

Chúng tôi xin lên đây do quyết-định và đề nghị của quý

vị Dân - bieu trong ủy-ban Cựu Chiếa-binh Liên-khóa 1972

trong phiên họp vừa qua ngày 4-10-72.

Sau đó, chúng tôi đã được trả lời rằng ông Tông -trưởng

đau không thể qua được. Mặc dầu thế, đến 10 giờ ngày 3.

10-72 thì cũng ông Tông Thơ-ký của Bộ Cựu Chiến- binh

đã thông báo bằng điện thoại một mặt cho Nga Nghi-le, một
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mặt cho ông Chánh-sự -vụ Sở Công -tác ủy-ban của Hạ-nghi

việc tăng Ông Tàug -trưởng có thể qua được.
bày với quý vị rằng dự luật số 142/70/ Ấn-định quyền lợi

Cựu-chiếnbinh đã được ủy - ban Cpu-chiến Binh chúng tôi

nghiên cứu xong và xin đệ trình quý vị u .

Xin cám ơn ông Chủ tịch và Quý vị động viện.

Skiện đó xảy ra lúc 10 giờ và đã được xác nhận bởi Nha

Nghi-Lê với Ong Chánh vănphòng của Bộ Cựu chiến binh,

Từ 10 giờ tin thờ có một sự thay đổi đột ngột cúng trong

cùng ngày là Ông Tổng thư ký của Bộ Cựu chiến-Bnh lại

điện thoạiqua nêuý-dorằng Thủ-tướng chưa cho phép, thành

thử Ông Tông-Trưởng Bộ Cựu chiến Binh không qua được.

(Vì tay)

O. CHỦ TỊCH

Chúng tôi nhận thấy cũng trong một ngày , qua hai lần

theg- báo, mà lần đầu thì Oog Tông - Trưởng Cựu chiến-Binh

lại thối thoát rằng đau không qua được, lần thứ hai thì lại

nói rằng chưa được phép nên không qua được.

Về phần nhận xét của đồng việp Tôn- thi - Đông tron :

việc mời ông Tông-trưởng đang điều trần tại ủy-bau, chúng

tôi tin sẽ được thảo luận với ông Chủ tịch ủy- ban Cpu -chiến

Bình đã yêu- cầu Hành- pháp làm sáng tỏ vụ này:

Chúng tôi xin cám ơn dông việp Chủ-tịch ủy - ban.Vì lý-do Bộ Cựu chiến - Bình thông- báo quá trẻ nên , the

theo đề-nghị của đa số ủy-viên trong ủy- ban Cựu chiến- Binh,

ủy-ban chúng tôi vẫn họp như thường. và trước cử chi thiểu

sự tương - kính, thiện-chí hợp-tác và xây dựng đó , ủy bat

chúng tôi đã có lập biên bản đề nghị lên OngChủ-tich Hạ

viện đề :

Tiếp theo để chúng tôi kính mời đồng điện Lý .

bièn - Tai.

1 ) Yeu-cầu Thủ Tướng Chánh-phu giải -thích lý - do về

củ chi thiếu tinh -thần hợp-tác đó của Ông Tông- Trưởng Cựu

chiên Bình.

Chúng tôi xin cáo lỗi với động việt Lý- hiện - Tài

Tông-the - kỳ đoạn lúc đầu có ghi tên , sau đó lại bởi tên .-

rồi ghi tên lại lần thứ nhì, chúng tôi không có ghi nhận được

nên chúng tôi mời đồng việp Lý- hiền- Tài lên tay đồng việc

Tôn-thi - Đông .

6. LÝ- HIỀN-TAI.
2) Chúng tôi đã có tham-khảo vấn - đề vì trong tương lai

phải tham -khảo với vị Tân Chủ-tịch ủy- Ba Cựu chiến-Binh

để xin đe-nghị cứu xét lại ngân-sách của Bộ Cựu chiến Binh

năm 1972 về phưởng - hức xử - dụng.

Trước hết , tôi tin lời chào mừng toàn -tae quý đồng

viện u thời- gian xa - cách huu-khối 3 tháng qua.

Và các mục khuyeu- cáo của Hiệu trước khi duyệt

xốt nân -sách 1973 :

Thưa Quý vị,

Thứnhất về mặt tân tạo vẫn chưa được khởi công , những

cơ sở chấp thuận gần 2 tỷ bạc trước tháng 10 này mà chỉ còn

2 tháng nữa là vận tài khóa.

Trong phần nhạt ký địa - phương hôm nay, tôi xin nen

len tệ -trạng tham-nhung ở Cam -ranh của ở một số các đơn

vị khác đều có xảy ra nho quý vị đã biết.

Thứ hai , xét lại các cơ sở sản xuất như là cơ sở sản

xuất kinh tài của Bộ như những trại đậu phọng ở Bình - dương.

những trung tâm sản xuất Go-cấp liên quan đến canh tác và

chăn nuôi , như tôi đã trình - bày năm ngoái lien-quan đến mục

nghien-cứu ngân -sách , có tha thu vào một khoản tiền không

lồ có khả năng chi -phí cho các Ty Cựu- chiến- Binh ở trên toàn

quốc.

Tham-nhung là một trong những nguy-cơ có thu đư nước

Khi đến chỗ diệt-vong. Riêng tại Can -tanh, tuy là một phần

đất nhỏ bé của quốc- gia. thế mà dịch tham-nhung hoành hành

một cách dễ sợ . Sau khi Hoa-kỳ rút khỏi Cam- ranh, đa số

đồng bào lâm vào tình-trạng thất-nghiệp vì không có công ăn

việc làm , mùa màng bị bạn bạn nên thất bại, buôn bán thì

bị & da không ai mua, đời sống đồng-bào tại đây rất thiếu

thốn đủ mọi bề. Thế mà còn bị bóc lột , hối-lộ đôi khi tắt

trắng trợn như:
Thứ ba , giải-thích sự sử - dụng trung tâm Phú-lợi Hoi

kỳ mà Hoa kỳ đã bàn giao cho Việt-nam qua Bộ Cựu-chiến

Bình đã sử dụng cho đối tượng Cô-nhi quả phụ tử vi và Cựu

chiến binh.

- Xe đò, xe vn -tải sau khi nhập thị mà không có tiền

tà nước sẽ bị làm khó dà .

Tuy nhiên, đến giờ này, việc sử dụng đó và sự tiếp nhận

đó đi gây quá nhiều du-luận bất lợi , nhiều vị Dân-bieu hiện

diện ở đây đã cho tôi hồ-sơ đó nhưng tôi chưa có nhận,

Xét hỏi thanh -niên xíc lớn, tuồi nhỏ mặc dù có giấy

tờ bảo hòi , nếu không chịu tiền đề cho đi lính , nếu chịu tiền

thì đó thả ra .

Tuy nhiên , những hồ-sơ đó vẫn còn , và chúng tôi sản"

vàng trình bày trước dư luận.

Bắt người, giơ thẻ căn cước, khi chịu tiền trả nước

thì trả giấy căn -cước lại , nếu không thì sẽ giữ loài , kể cả

những gia binh Công -chức và quân-nhân cũng bị làm tin .

4) Xin ông Chủ tịch Hạviện mời lại ông Tông-trưởng

Cựu-chiến- Binh sang điều trần về các mục cấp dưỡng trẻ Bái ,túi

chi với mục đích tối thượng là bảo đảm tối đa các quyền

lợi của Cô-phi quả- phụ tử -Đi, thương -phê- binh và cựu quân

nhân.

và các thủ tục và xe : xe đăng bộ. sang tên xe, ve

giấy phép vv... nếu muốn mau có kết quả thì phải chịu tiền.

nếu không sẽ ngâm đó có khi đến một hai năm mới làm xong ,

Muốn bắt đồng hồ điện phải tốn từ 20.000$ đến

40.000$ tiền trà nước, sự việc này làm cho đồng bồo ta thán

( phầu.Ngoài ra , tôi cũng xin phép lợi-dụng diễa-đan để



27 ty Tu 1975 459CONG-Bo ver.NA CỘNGHÒA NBIN QUỐC- HỎI : H Ng.

Sau khi có lệnh truy thu thuế tại địa phương, đa số các

tiêm buồn tại đây không có giấy phép. nay de bạn- (1444

tinh-trạng trên, nếu tiệm nào lớn thì phải chịu 100 000 $ .

thêm nho nhỏ phải chịu 50.000 $ vv.. chưa kể vinh-trạng ăn

chịu trong việc bán tô đề, làm ngơ để cho các vòng bạc hoạt

động.

Thưa quỷ vị , chỉ: quý vị cũng đã đọc nguồn tin đó,

chúng tôi xin mạn phép với quý vị đã phâ1-tích nguồn tia

này . nguồn tin Nhã Lộ-vận đe dọa những người bình-nghe,

Bộ Giao thông và Br.điện lại đe dọa với thân -chủ thì có

rệt nhất là chúng ta đi trên thấy “ mẹ xưởng mà còn tùy ” .

Các sự việc và no, nếu ai có đºn Cam-ron hỏi thăm

đồng bồo để biết rõ . Chúng tôi cũng có hỏi thăm một số bạn

động viên thì được biết đa số các nơi đâu cũng có xảy ra

nhúng ta -tạng trên.

Nói tóm lại các giới các cô thưa quyền quyết liệt bếp

chọt cái nghề đi xe ôm. Chúng tôi cũng xin trình với quý vị

cái nghề lái xe ôm được phát suốt ra một thời -gian ít năm

nay. Tuy nó mới , nhưng mì nó bình-treởng ắt màu và điều

tiên của xã hội một phần vì phương tiện chuyên chở bị km

thiếu quá nhiều, một phần khác và đờisống vật chất nghèo

Bàn , giới công. tư -chức, quân-nhân nghèo nhưng lại tron

sạch không đủ khả năng để nuôi vợ con , đành phải bán- mồ.

lôi và sức lao-dộng của mình bằng chiếc xe hai bánh đà kiều

cơm qua ngày.

Vì tệ-trạng tham-thung là một đại hội cho quốc gia chống

ta, do đó Tổng Thống đã bu-lanh đắc-lut 009/TT/SLŨ

ngày 26 8.1972 hầu chân đứng phần nào tệ -trạng trên. Tuy

nhiên , chúng tôi nhận thấy các điều khoản trong vắc-luật 009

với tên của chưa đủ, mà Chánh -phủ cần phải có những

biệo-pháp mạnh mt hơn nữa, vì như quý vị đã bit, đa số

các viên - chức tham nhũng họ hành động rất là tinh-i . Khó mà

có đủ yếu tố da bắt tội lọ , hoặc có khi đồng bào muốn tổ-cáo

nhưng sợ bị trả thù nên không dám . hoặc đôi khi có tội nhưng

nhờ chạy chọt nên được tung đa vv... Do đó, chúng tôi

Chúng tôi cũng muốn tình với quý vị về tư cách của

những người hành nghề lái xe ôm . Thưa quý vị . ở những

người hành nghề lái xe ôm bầu hết là quân -nhân, công tư

chức nghèo và trong sạch , cho nên những người có trách

dứng dão,

de-oghi :

1 ) Khi nghe dư luận của đồng bào ta - hán và viên - chức

đó có thom-nhung, nhất là đối với các vị Dân - bều đã từng

lăn lóc vì sống của đồn - bao, do đó họ đã biết một phần nào

về sự tham nhũng đó thì chúng tôi dº nghi là khi các Dân

Điều gì có tổ tham-phung thì yºucầu các vị có thàn-quyn

da xét- xử cũng nên mở cuộc điều -tra .

Chúng ta đọc báo thấy có cái nạp banh - khách cướp xe

của tài xẻ : 6m , chưa bão giờ thấy tài-xế xe ôm mà lại

đánh nhau hay cướp mất đồ vật của hành - khách , trái lại với

một số khách hàng chuyên chở khác . Chúng tôi cũng trinh

quý vị là có nên duy - trì và nâng đỡ ngành lái xe ôm hay không ?

Thưa Quý vị .

2) Ga phải thanh-lọc hàng ngũ công-chức, cán-bộ từ

trung- tơng đến địa phương đã loại bỏ các phần tử tham -nhung

bất Bảo hoặc có tì vết.

3) Từng trị thặng tay một số phần tử tham nhũng

làm tượng cho những kẻ tham-nhung sau phải chừa bước.

Về vấn -đề nhân - đạo, chúng tôi thấy nếu quyet-liệt cấu

nghề lái xe ôm , tức là bịt lại ngõ sống cuối cùng của giới

quân -nhân và công . tư chức nghèo nàn nhưng trong sạch . Nếu

bt lại như vậy thì vì cuộc sống, đôi khi vụa túng làm tăng

một số người bắt buộc phải chuyên qua những nghề khác

mà từ lâu nay họ không muốn ví dụ như nghỉ ăn bố lộ hay

nghề cướp giật v , v. Như quý vị đã thấy , có một số người

đã lạn-dung.Vì có nghe đồng-bào kêu ca, ta thán thì mới thấy thật

là đau lòng. Vậy một lần nữa, chúng tôi yêu-cầu Chánh-phủ

phải mạnh hơn nữa trong việc bài -trừ thu-nhung, đó là một

đối tỏi cấp- bích , một sự cải tiến mạnh-mê, nhất là trong tình

the hiço -tpi.

Vì nhucầu xã- hội quý vị đã thấy rõ là xe lam thì chạy

theo lộ trình nhất định, chen chúc nhau chật chội , tài xế lấy

giá theo hứng của mình chớ không theo giá của luật- pháp

qui định, taxi thì rất ít và làm khi đã coi lẻ hành khách .

Nói tóm lại , chánh-sách bài-trờ tha-nhung hiện nay

giống như có nối mi chưa có làm hoặc có làm mà rất ít.

Vậy cần phải thểhiện qua hành-đông đà mọi người dân nhìn

vào đó mà tin -tưởng rằng Chánh-phủ thật sự muốn tận diệt

thanhtag vậy .

Nếu quý vị có dịp nào đứng đón Taxi ở dọc đường, quý

vi t thấy là làm khi mình đi xe, họ không theo trả lời , mà

họ chỉ đón những hành- khích có vẻ nhiều tuổi như Mỹ hy

những quý vị khán đóng . áo dài v • Vậy thì vì nhu cầu

xa-hội , chúng ta nên duy trì xe ôm.

Trân- trọng kính chào Ong Chủ tịch và Quy động việt ,

(V& tay )

Về vấn-đồ công bảng. chúng tôi thấy có nhiều nghề bất

hợp lý hay là bất hợp pháp làm đôi thối quốc-gia mà các cơ

quan chưa tận diệt thì tại sao ta tính đa việc bất đồ bột

cơm manh áo của các tiới quân nhân, công tơ-chức nghèo

mà trong sạch ?O. NHŮ.VÅN.UY.

? Hôm nay , trong phần phật-ký địa - phương chúng tôi xin

phép trinh- bày với quý vị một ngồa tia mới đăng ở trên các

báo , một nguồn tin mà lam cho hàng nhiều ngu gia-đình bị

rung động, đó là nguồn tin Nha Lộ vận cấm hành nghề xe

ôm và đe dọi trừng trị những người hành nghề nầy. Bộ giao.

thông và Bru-đ ện yêu cầu công chúng không nên sử dụng

phương tiện di chuyển trên bầu tránh những rắc-ội có thể ty

Thưa quý vị . chúng tôi xót lại , và chăng nghề lái xe

ôm cũng sẽ tự nó tiêu diệt , nếu dời sống xi hội được cải

thiện , có nghĩa là nếu tới quân nhân, công từ chức có đủ

cơm ăn áo mặc thì chắc chắn rằng không ai muốn hành cái

nghề không được đẹp dẻ này.

Để kết luận, chúng tôi gọi hành-động mà Bộ Giao-thông

Công- chính vì Bưu- điện cắm quân nhân, Công ty chức nghèo
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lái xe ôm là một hành động chó cắn áo cách, và chúng tôi

thiết tha kêu gọi các tổ chức Lao -động hay lập thêm phân- bộ

thi - xế lái xe ôm, hợp-thức- hóa cho họ đề bảo vệ chén cơm,

manh áo cho họ trong khi đất nước chưa thanh - binh.

chống đối việc độc chiếm quyền hành trong thị-trường của

đa số thân Hành-pháp.

Xin cám ơn Ông Chủ -tịch và toàn thể quý vị .

Năm nay, the-thức bầu cử vấn theo đường lối củ . Chúng

tôi cũng vẫn tiếp tục chống đối x dài sửa đổi điều 6 7

Nội-quy về cách bầu- cử liên danh đa vios- hoạt nội bộ của

chúng ta có tính - cách dân - chủ hơn ..

(V& tay)

O. CHŮSTICH ,

Kinh -nghiem niên khóa trước đã cho thủy phùng hậu .

qua không tốt đẹp của phương-thức bầu cử không hợp -tinh .

hợp: lý đó .

Kính thưa Quý Đồng- viện,

Đến đây , chúng tôi chấm dứt phần nhựt-ký địa-phương

đã đi vào nghị-trình chính thức ngày hôm nay là bầu Văn

phòng và các Chủ tịch ủy-ban thường trực Hạ-nghi-viện

niên khóa 1972-1973.

1 ) Văn -phòng và các vị Chủ tịch Ủy-ban chỉ đại diện

cho 81 Dâu-biều thân Hành-pháp, 78 Dân-biều đối lập thông

được tham-gia việc quản trị và điều hành Hạ-viện .

Quan- niệm sai lầm cho rằng đa số phải nắm trọn quyền

hành đã quên rằng vấn- đồ bầu văn phòng và Chủ-tich ủy- ban

không phải là bầu người cai - trị Hạ- viện. mà ấn- đề là chia

nhau trách-nhiệm về công việc trong Hạ-viện .

Kính thưa Quý đồng việt ,

Cho đến 9 giờ sáng ngày 4-10-1972, văn -phòng chúng

tôi chỉ nhận được một liêp-danh ứng-cử vào các chức vụ văn

phòng và các Ủy ban thường trực năm nay do chúng tôi .

Dân-biều Nguyễn-ba-Cân , đai -diện cho liên danh đệ nạp. văn

phòng đã cho riên-yết bồi 9 giờ sáng ngày 5 tháng 10 năm

1972, đúng theo điều 7 của nội-quy:

2 ) Vì có sự độc chiếm quyền hành nan Văn- phòng thiếu

tinh-cách đại-diện . Các ủy ban lập ra thật nhiều đà hướng

thụ bồng lộc, nhưng chỉ làm việc lơ-la hay không làm việc

gì cả .

Đến đây, chúng tôi tuyen- bố cuộc bầu -cử bắt đầu.

Các dự -luật đều do Hanh -pháp dự -tháo đưa qua. Những

dự - luật quan - trọng như dự-luật về ủy ban an-binh , dự-luật bầu

cử Tinh Trưởng, dự-luật về quy-chế quân-nhân trừ bi , dự

luật về quy -chế phà đất..... đều bị chôn vùi, mặc dù chúng

tôi đã xin ghi vào chương trình nghị-sự .

Chúng tôi kính mời ông Trưởng khối Dân -tộc xãhội lên

diep - dan gia áp- dụng pội-quy .

O. TRẦN.VĂN-TUYÊN ( Trưởng-khối Dân-tộcXi

hội).

Kính thưa Quý - vị chủ-tºa- đoàn,

3) Vì toàn thể Văn-phòng và các Chủtịch Ủy - ban đến

là nhúng người thân Hành-pháp cho nên đối với Hành-pháp,

Văn-phòng hành-động rụt-lè, cố tránh đụng chạm, chịu đựng

dº-dàng thái-độ kẻ cả , lấy áp, tiêu-kỳ bất chấp của Hành

pháp; trong cảnh ngộ này, nói chi tới nhiệm-vụ trọng đại của

chúng ta là ý kiền-oát Hành-pháp ? !Thưa Quý bạ đồng viện ,

Chiều điều 106 thì sau khi ông chủ-tọa tuyên bố khai

mạc phiên họp , trong diện tiên thì sau phần nhật ký địa

phương, có điểm thảo luận các vấn- đề đã được ghi vào nghị

trình. Nay phần phật-ký đe- phương đã qua , tôi xin Ông Chủ

tịch Áp-dụng điều 106 cho được thảo-luận vấn đề đã ghi vào

nghị-trình, và vấn- đề đó là vấn-đề bầu-cử văn-phòng và các

vi Chủ-tich các ủy- ban h - iện.

4) Vì không có thành- phần đối-lập cho nên Văn phòng

làm việc không ai kiem-soát . bưng bít , dấu diếm , thậm chí cả

những việc chi-tiêu ngân-đích cũng không minh -bạch và không

thông -báo cho tất cả các bạn công việc biệt .

Trước khi quý bạn bỏ phiếu , chúng tôi xin nhân danh

khối Dân-tộc , xã hội để tỏ bày ý kiến về các điều 6 và 7

nội-quy và những hậu-quả trong việc áp- dụng hai điều này .

5) Trong tinh-loạt nội bộ Hạ-việp , đa số đã lợi - dong

độc quyền chèn ép thiểu số , ngăn cản việc phát-hiều ý kiểu của

thiểu số , dù ý-kiến đó là những ý-kiến xây-dựng. Bôi-lập bị

coi như những Dân-bieu hàng lại . Biển hình là việc các Khối

thân Hành-pháp được tự-do xử-dụng phòng họp Hội đồng Chủ

tịch , còn đối-lập mồi khi họp phải xin phép và bị làm khó dễ.

Trong một nước có truyền-thống dân -chủ thì việc bầu-

cử các chức-vụ văn-phòng và Chủ-tich các ủyban là việc

phân chia tráchínhiệm trong sự quảntrị và điều hành Quốc

hội giữa các khối phóm tùy theo thực-lực của họ .

Nhang tệ hại do việc độc chiếm điều hành sinh hoạt

trong Viện nhiều không hề xiết . nhưng nơi đây, chúng tôi chi

xia mới đề cập một cách trồng- quát mà thôi . Trong một dịp

khác, chúng tôi sẽ trở lại với những chi-tiết đầy đủ và trong

thiện-chí gây-dựng một truyềnthống sinh hoạt dân chủ tốt đẹp

kiện toànỞ nước ta , với thành-phần Ha-nghi-Việu hiện thời và

vi Nội-quy hiện hành nhằm loại trừ những người đối- lập ra

ngoài quyền quản-trị và đều-hành Ha-viện , thì đó là việc của

Hành-pháp và của đa số thân Hành- pháp, một sự chia chác

lợi lộc theo ân oán công tội nhiều hơn là việc phân- phối trách

nhiệm theo nhu cầu và khả-năng .

Đối với khối Dân-tộc Xã hội, cuộc bầu -cử ngày hôm

Day, sự thay đổi thànhphần Văn-phòng và Chủ -tịch các ủy:

bạn chỉ có ý nghĩa là một việc trong phiên đôi gác của những

người trong hàng ngũ đa số , chắc-chắn không mang lại những

sự thay đổi cần-thiết mà chúng tôi muốn thực-hiện . Nhưng

với Văn phòng mới, chúng tôi tưởng cũng cần nói lên ft lời

để tỏ những nỗi lo âu của chúng tôi ;

Trong niên khóa 1971 1972, Khối dân - Tộc Xã hội

của các bạn trong Khối dân- Quyền và Nhóm Quốc -gia đã
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tinh-thần trên căn -bin hòa giải dân tộc, hòa giải những mẫu

thuẫn chính trị , kinh tử văn hóa, xã hội.

Lo âu thứ nhất của Khối Dân-tội Xã hội là làm thế

nào về công- việc làp-pháp của chúng ta tốt đẹp hơn năm qua

để đáp ứng đúng-đẳa hơn nhu-cầu của tình-thế , đề xứng

đáng hơn với những hy- 8:nh của quốc-din ở tiền-tuyến cũng

như ở hậu -phương, để chúng ta không bị dư luậu trách móc là

hưởng thụ lượng cao , bông lậu sự thật đâu có phải như

vậy mà tôi chỉ biết xuất -ngoại du -hí , tuyê 1 - bố my - dầu vung

vít hay là công cụ cho chính- quyền.

Chúng tôi rất tiệc trong Thông điệp ngày 2-10-72 , Tổng

thống Nguyễn-văn -Thiệu chi đề cập tới vấnđề đàm phán với

Cộng-sản. Vẫn biết đó là một vấn đề quan trọng hàng đầu,

nhưng khôtg phải là tất cả trách nhiệm của chánh-quyềa chi

tỏa vẹn có vậy .

Tô- chứ : Hạ -vi a hiệp thời không giúp chúng ta làm tròn

được trách-nhiệm lập -pháp menh-trang mà quốc dân đã chờ

đợi ở chúng ta và tình thế đòi hỏi .

V

Thiết nghỉ trích-nhiệm của chínhquyềa phải bao trùm

tất cả mọi vấn-đề quốc-tế dàn sinh, nhất là vấn đề tìm ra

những sáng kiến , giúp nhân dân địa phó với giá sinh hoạt

tăng vọt Cao , nạn thất nghiệp, nạp lạp phát ghi mã , nạn tham

thú0g , nạn cướp bóc... , đang làm băng hoại chế- độ.
Trong năm qua , chúng ta đã làm việc bao nhiêu ng y .

làm việc bao nhiêu giờ, đã tiêu tốn của quốc-da bao nhiêu

tiền và đã làm được bao nhiêu đạo- luật ? Có thể mới giữ lại được lòng tin-tưởng của quốc- dân.

Có thể quốc- dâu mới còn chút ít hy-vọng ở tương lai và vững

lòng traLi dấu .
Chúng tôi xin Văn-phòng thử làm một bản thống kê đề

chúng ta cùng nhau suy ngân , cùng nhau cảnh tỉnh và cố gắng .

Chúng tôi rất tiếc Tông-thống đã bỏ lỡ một cơ hội rất

tốt đẹp nhân dịp bầu cử này đồ thì hiện ngay trong hàng

ngu những ng với quốc- gia khẩu hiệu “ hòa giải dân- tộc” mà

Tông- thống di đề ra trong Thông - điệp:

– Lo âu thứ hai của Khối Dân- tộc Xã-hội là làm cách

no về việc công- tác giữa Lập- pháp và Hành-pháp được thằng

thẳn , ngang hàng, chân thành trong sự tương trọng . tươ : g

kính. Trong những lúc tình thể khó khăn , nghiêm trọng như

lúc này , chúng tôi dài Hành pháp phải thành thực đối với

quốc-din, hiểu thấu sự việc , hiểu thấu nhân tình , đừng dấu

diễm dây đồ rồi dìu dim luôn cả mình nữa .

Riêng đối với lời kêu gọi của ông Chu-tich yêu -cầu các

khuynh hướng trong Hạnghị viện hợp-tác, chúng tôi xin

hoàn toàn hưởag ứng , không mảy m8 , dè dặc, chúng tôi chỉ

xin một điều là sự hợp tác đó sẽ đặt trên nền táng tương

kính , tương cảm , không phải dễ phục-vụ những quyền lợi

riêng tư mà là do phuc -vụ những quyền-lợi tối cao của dân.

tộc và thứ 18 nguyện vọng chinh ding của nhân dân 1 , Xa

cám ơn tất cả quý bạn đồ " g việu .

Chúng tôi rất tiết mà thấy rằng những tin tức những

tố-cáo , khuyến cáo hết sức chính xác , chân thành của những

vị Dân -bều có nhiều thiện-chí cả Dâu-biều thân Hành -pháp

lẫn Dân-biều đối lập chỉ là nước đổ lá khoai , gió thoảng mặt

hồ • . Vì quyều lợi của chế-độ, chúng tôi xin Văn-phòng đặt

vấn - đề với Hành-Pháp.

.

(V& tay)

O, CHU-TICH..
Lo âu thứ ba của Khối Dân -tội Xã-hội là làm thế

pho de trong tòa nhà Lập-pháp này, những khuynh-hướng

chánh-trị- những ý kiến khác nhau, chống đối nhau đều được

phát biểu một cách tự-do trong sự tôn trọng mọi du - luận,

mọi ý-kiển , mọi tín ngưỡng khác nhau và trong tinh thần xây

dựng . tìm kiem sự đồng tình về nhứ mục-tiêu , nguyện -vọng

của dân- tộc.

Chúng tôi xin cám ơn đồng viện Trưởng Khối Dân-tộc

Xãhội.

Kính thưa Quý Đồng-viện ,

Nghị-tinh chính thức ngày hôm nay là bầu Văn-phòng

và Chủ-t ,ch các ủy ban thường -trự : Hạ nghiện . Chúng tôi

tưởng rằng hôm nay chúng ta chỉ xúc tiến thủ- tục bầu-cử mà

không có vấn-đề gì phải đem ra thảo luận , đúng theo Nội-quy .

Khi Bắc-việt mang quân tràn qua giới tuyến , Khối Dân

tộc Xã hội đã tỏ thái-độ bio-vệ chế độ, chống Cộng- sản xâm

lược, Mặc dầu bị đe dọa trong mạng sống , trong tự-do , mặc

dầu bị trở ngại trong công tác quần chúng hay hoạt-động

cánh -trị, chúng tôi vẫn tiếp tục trường kỳ tranh đấu, nhưng

chút, tôi cố tránh những hoạt động Ba-lo để khỏi bị chụp

mú là dấm lén chiếu sự , là nội giáo cho giặc.

Chúng tôi binh-xác là hôm nay chúng ta không có điều

tài gì thảo luận, ngoại trừ thủ tục bầu cử mà thôi . Tuy

nhiên , vì tinh- thần tương kính với một Khối quan-trọng tại

Hạ nghị -viện , chúng tôi cũng đã thường dien -dan cho đồng

viện Trưởng khối nêu lên một vài nhạt-xét của mình.Nhưng nay đã đến lúc vận mang 17 triệu dịu miền Nam

sắp được quyết- định, Khối Dân -tộc Xã hội đòi quyền được

góp phần trách nhiệm vào trong việc quyết -định trọng- đại tày .

Chúng tôi không đòi chia phần lợi lộc mà chúng tôi

dài được chia phần trách nhiệm Chúng tôi đòi chánh-quyền

chấp nhận sự đối thoại nghiêm chỉnh của Bộ lập , trong và

ngoài Quốc-hội , về tất cả những vấn đề liên qua với sự

sống còn của miền Nam Dày.

Riêng về những đêm góp ý với Văn-phòng cũng như

ủy-ban để làm cho Hạ nghị -viện càng ngày càng hữu hiệu và

tạo dựng được một tinh -thần hợp tác giữa các khuynh -hướng.

chúng tôi xin ghi nhận cũng như chúng tôi nhận thấy là

sinh hoạt các Khối trong năm qua cũng đã tạo nhiều cơ - hội

để hội ý với nhau chớ dây không phải là lần đầu .

Một lần nữa , chúng tôi xin cám ơn dông việu Trưởng

khối Dân -tộc Xã hội và chúng tôi xin đi ngay vào phần thủ

tục bầu-cử Văn-phòng và Chủ-tich các ủy-ban .

Vấn-dề chiến- tranh và hòa bình, vấn-đề diệt trừ tham

nhung , ngăn chặn s9nh hoạº mà : mi, chống nạn đói rét , thất

nghiệp , sa đọa , bất-công. vấn đề xây-dựr 8 một Việt Nam yên

vui , dân-chủ thực-sự tiến bộ về mặt xã-hội, đoàn -kết về mặt Trước nhất , chúng tôi yêu-cầu Tổng thư ký đoàn đọc

5
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: 0. D- B Levăn. Diệntrình khoáng-đại đơn ứng-cử và thành- phần của liên-danh .

thứ nhì, thông qua điều lo về the-thức minh-danh de quý

đồng việc được thông có trước khi chúng ta minh -danh dầu

phiền. Chúng tôi kính mời Tòag- Thơ- lý đoàn .

Chủ- tịch ủy-ban Phát-triều

Nông-thôn

Chủ-tịch Ủy ban Quốc-phòng : Ô . •
Tăn -văn - Ban

Ô. DƯƠNG.VY-LONG (Đệ II Phố Tông- Thơ - ký). Chủ tịch Ủy ban Thôngtin : 0 . Nhữ -văn- Úy

Chủ tịch Ủyban Turpháp

và BB1 -ch 0 . Lê-chi-Hiếu

Tuân-hành chi-thị của vị Chủ -tọa , Tống Thơ-ký đoàn

chúng tôi trước hết là trì h đọc trước khoáng- đại danh sách

quý vị Dân -bều trong liên-daph ứng-cử vào các chứ:-vụ Văn.

phòng Hạ nghị-viện và Chủ-tịch các ủy-ban thườngtrực Hạ

nghi-viện Việt-nam Cộng hòa niên khóa 1912-1973.

Chủ -tich ủy ban Văn hóa

Giáo dục và Thanh-niên : 0. Huỳn-ngọc-Anh

- Chủ - tịch ủy-ban Xã hội : Bi Nguyễo -thi - Lý
Linh-dinh :

- Chủ -tich ủy- ban Yuế : 0. Bồ-Thông

Văn-phòng

Tiếp theo đây , chúng tôi xin trình đọc điều 10 Nội -quy :
Chủ tịch Hạ nghị-viện : Ô. D-B Nguyễn- ba-Cần

- O.- Bộ 1 Phó Chủ- tich :
>

Binh - xuan - Minh

• Văn- phòng xướng danh các Dân -bều theo thứ tự

nấu tự và ghi bều quyết từng Dau- bieu : Dân-bieu phải

bều -quyết hoặc :

. Đệ II Phó Chủ -tich : Bi Ngu Ca-thi -Hai

LiÊn-danh 1 hoặc 2 hoặc 3 v....

- Tổng Thư ký : 0 . • Nguyễn-văn-Thống

Không y-kiểu .
>

• Nguyễn -phước- QuangĐệ 1 Phó Tổng Thư ký : O.

Đệ II Phó Tổng Thư ký: Ô. Trương Văn - Phú :

Văn-phòng đọc danh -sách Din-hiều theo từng loại biểu

quyết trên . nếu không có Dàn -hiều nào cho biết biểu quyết

mình bị ghi lầm , Chủ-• ọa tuyên bố kết quả cuộc biểu quyết ,

- Đệ III Phó Tổng Thư ký : . Lâm-bong-Hôn

Hội-ke-viên thanh-toán : 6 . Lý-hiền-Tài

Nếu vòng đầu, không lên danh nà . hội đủ đi cổ quá

bán tổng số Dan-b ều . Chủ tọi cho tạm ngưng họp 15

phút . sau đó , hai liên danh được nhiều phiếu nhứt nẻ vào

vòng phì và liên danh nào hội đủ đa số tương đối sẽ đắc cử .
Vu-văn-QuýHội-kể-viên Kềa-soát : Ô.

Ước-chi

Đây là thành phần quý vị Chủ- tich các ủy-ban thường

tryc.

Đề tiếp theo , Tổng-tho - ký - đoàn, chúng tôi xin được

ghi bều quyết của từng vị Dân-hiều chiếu theo dầu 10 Nội

quy. Chúng tôi xin bắt đầu .

Chủ-tịch ủy- ban Canh-nông : Ô DAB Huỳnh-văn- Lầu
Ô. CHỦ-TỊCH.

Chủ-tịch Ủy ban Chiều dài: Ô. Dương-thanh- Tồn

: 0. Nguyễn -tấn PhướcChủ- tich ty-ban Cu

Chiến - binh

Chúng tôi yêu cầu Cảnh -lại nhận chuông đà mời tất cả

quý vị đồng viên vào phòng họp và kiềm dẻo lại tổng số

quý vị Dân-biểu hiện diện .

– Chủ tịch Ủy ban Giao-thông Công-chánh : O.D.BVũ Công

– Chủ tịch ủy -ban Kinh-tế : O. D.B Nguyễn-văn- Diệu Bây giờ chúng tôi kính mời Tổng Thơ-lý - đoàn xúc tiến

cuộc minh - danh đầu phiếu.

- Chủ-tịch Ủy ban Lao-động ..-
1

Ngô-xuân.Thu

Ô. DƯƠNG.VY-LONG (Đệ II Phó Tổng thư-ký).

Chủ-tịch Ủy ban Miên-vụ : O. Danh Nở

Hô-văn-Xuân- Chủ -tịch ủy-ban Ngân -tích : Ô .

Tài-chánh

Trước khi xướg danh quý vị Dàn-hiều theo thứ tự

mẫu tư , Tổng Thơ- ky - doàn chúng tôi trân trọng được nhắc

lại chiếu điều lo Nội quy , chúng tôi xin được ghi bieu-quyết

của từng quý vị : hoặc liên danh | hoặc không có ý kiến :

Chủ-tịch Ủy ban Ngoại- gian: Bì D.B Trườngºt- Bich- Diệp

0.0 Ydie Adroog liên- dep 1

- Chủ -tịch ủy - ban Nội-vụ : Ồ D.B Ngô-văn- Luôn:

Huỳnh-Lgọc -Anh

Chủ -tịch ủy-ban Phát-trica : O.

các Sắc-tộc

Lưu-quang- Sang

Nguyên -tuan - Anh vibg mặt
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5.6. Phạm-Anh liên danh 1 O... Nguyên-minh Đăng vắng mặt

Rcom-Anbot Nguyễn - văn- Đăng

Tần-văn-An Tăn cao-Đà không có ý kiến

Daph - Bao vắng mặt B nh-văn- Bộ

Nguyễn-phúc Liên Bảo không có ýkiến Tần-công-Định liên danh |

Thương-Xuân - Bảo vắng mặt Tần -văn-Tốn

Nguyễn -ngọc- Bảy liên danh 1 Tôn -thất- Đông

Nguyễn - văn - Bảy không có ý kiến Nguyễa - tấn - Đời

Nguyên -quốc- Biền liên danh 1 Phạm -hữu - Gia

Nguyễn - văn- Binh vắng mặt Đào-huu-Giao vắng mặt

Nguyễn-văn không có ý - kiến Nguyễa-long-Giao

Hồ-ngoc-Cần liên danh 1 Trần - ngọc- Gieo không có ý kiến

Nguyễn - ba- Cần
Ba

Nguyễa-thi-Hai liên danh 1

Huỳnh-trung- Chánh vắng mặt O... Nguyễn-văn-Hàm vắp3 mặt

Nguyễn-văn-Chi liên danh 1 Tô-đức-Hạnh lên danh 1

Lý -quí- Chung vắng mặt Nguyễn-văn-Hào

Nguyễn - tu- Chung
Le-văn-Hiền vắng mặt

Trần-cảnh-Chung
L2-chi - Hiểu liên danh 1

Lý -giu - Cóong tức Ngô-trong - Hiếu vắng mặt

Lý -thiếu - Quang liên danh |

Nguyễn-hữu-Hiệu không có ý-kiến

Huỳnh-văn - Có vắng mặt
Ba Trần-thị- Hoa tự Phấn lien dong |

Vũ Công liên danh 1

Ô... Nguyễn-Công Hoan không có ý kiến

Nguyễn-đức - Cung vắng mặt
Tôn-thất- Hoán

Hồ- ngọc- Cứ không có ý kiến Ta-thanh-Hội không có ý kiến

Nguyễn-văn -Cử vắng mặt
Lâm-Hoàng-Hên liên danh 1

Lê-văn-Diện liên danh 1 Phan-tấn-Hùng vắng mặt

Ba Trương-thị- Bích - Diệp
Phan-Xuân-Huy

O... Huỳnh- ngọc- Diều vắng mặt
Diệt -văn- Hưng Lien-danh 1

Nguyễn -văn Diệu liên danh 1 Nguyễn-văn- Kim vắng mặt

Binh - văn - Dũng vắng mặt Drơng- minh- Kinh

La- đình- Duyên không có ý kiến Huynh-văn- Lầu Li -dnh 1

. Mai ngọc - Dược Le-quang-Liêm
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Oo. Nguyễa-ngọc-Liên
liên danh 1 Ô... Phang-công-Pau không có ý kiến

Nay - Lo Tương-văn - Phúc liên danh 1

Duong-vy -Long Nguyễa- kim- Phùag áng mặt

Ho-lim-Long Nguyễn-văn - Paùng không có ý kiến

Trão Lộc
Nhuyễn - văn- Phước

Phan- văn- Lớp Nguyễn-tấn-Phước liên danh 1 .

Ngô-văn-Luôn Dương- minh- Quang

Nguyên - ba - Lương Nguyễn-phước-Quang

Đặng -quang - Lượng Nguyễn - văn - Quí không có ý-kiến

Ba Nguyên -thị- Lý Vũ-văn- Quý liên danh |

Ô... Đoàn – Mại '
không có ý kiến

Phạm-văn-Răng

Nguyên - Mậu
Định-văn-Roi

Bluận Minh lien-dau5 1 Thach -lang - Sa

Hồ- văn - Minh không có ý-kiến Lưu-quang-Sáng

Tr- đồ- Minh Gip -a -Sáng vắng mặt

V6-thành- Sơn
vắng mặt

liên danh 1
Vu-công -Minh

Tần-văn- Sơn không có ý kiến
Bùi-ăn-My bí danh Bùi- thị- Mỹ liên danh

Son -Sy liên danh |

Nguyễn-văn -Ngân

Lý- hiện-Tài

Châu Nghét

Nguyên-ngọc-Tân không có ýkiến

Nguyễn-gọc- Nghia vàng mặt

Ma- That liên danh

Đào- ba- Ngọc

Soo-Thi

Phạm-thành-N4ọc

Trương-như - Thiềm

Trần Bình- Ngọc
Phan -Thiệp không có ý kiến

Tương-văn-Nguyên

Nguyễn-tất-Thinh

Nguyen -trong-Ndo vang mot
Bồ- Thông liên danh

Hồ-ngọc-Nhuận Hoàng-Thông

Trần- minh- Nhật Vương-sơn- Thông

Nguyễn-văn-Thống
Danh - Nở liên danh 1

Nguyên-hữu-Thời không có ý kiến

V6-văn - Phát

Ngô-xuan-Thu lien daph 1

Nguyễn-văn- Phi tự Pé Pg

Ba Trương- ngọc-Thu

tức Kiều - mộng- ThoNguyễn - minh- Phú vắng mặt sång mặt
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0.6, V6-hữu-Thu không có ý kiến Tổng thơ - ký -đoàn chúng tôi xin phép được kính trình

Chủ-toa - doắn và quý đồng-viện kết quả cuộc bỏ phiếu bầu

văn-phòng và các chủ tịch Ủy ban của Hạ -nghi - iện Biên

khóa 72-73 như sau :

Nguyễn -văn - Thuận liên danh 1

Trần -văn - Thung vắng mặt

Liên banh 1 :

Trần -thắng - Thức liên danh 1

-83 phiếu chấp-thuận

Đặng-văn -Tiếp vắng mặt

-43 v vắng mặt

Nguyễn -văn - Tiết không có ý-kiến

-33 vị không ý -kiến

Le - văn - Tính liên danh 1

(Vỗ tay)

Phạm -kº- Toi vắng mặt

Ố. CHỦ- TICH

Nguyên - T6 liên danh 1

Kính thưa Quý đồng viện,

Dương-thanh -Tồn

Touneb - Ton

Kết-quả cuộc minh danh dầu phiếu vừa rồi linh danh 1

được 83 phiếu chấp thuận . Như vậy liền-danh 1 đã chính

thức đắc-cử vào các chức-vụ văn- phòng và ủy-ban niên -khóa

1972-1973, Tôi xin cám ơn Quý đồng viện
Nhan- minh - Trang không có ý kiến

L -tắm - Trọng
(Vỗ tay)

Kính thưa Quý đồng việt ,

Lý-trường-Trân

Tương - vi -Tí vắng mặt
Với tư -cách là dại-diện cho lien -danh vừa đắc cử vào

Văn -phòng và ủy ban thường trực Hạ-nghi-viện niên khóa

1972-1973 , chúng tôi xin nhiệt thành cám ơn quý đồng viện

đã tín nhiệm và yếm-trợ cho liên-danh chúng tôi được đắc

cử ngay trong vòng đầu.

Vô -long - Tiểu

Trần -đức-Trong liên danh 1

Phạm-văn-Trọng không có ý kiến

Riêng cá nhân chúng tôi được quy động viện tín -nhiệm

năm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ta quý vị , và với hai

tư- cách đại-diện liên - dah cũng như là Chủ-ti h dắc cử Điện

khóa mới , chúng tôi xin hứa với tất cả quý công việp là kẻ

vận-dụng mọi nỗ lựcvà thiện - chí để hoàn thành trách vụ do

quý công việu giao phó .

Hồ- đức- Trung vắcx mặt

Huỳnh- văn -Tứ liên danh |

Đeo-văn-Tó

Phạm-duy-Tuệ

Chúng tôi cũng thân dịp này xin nhiệt tình cám ơn quý

vị tưởng - Khối, quý vị Chủ -tch ủy ban của Pháp- nhiệm trước

và toàn thể quý đồng viện , dù ở lập-trường nào , dù có cách

biệt về quan điểm , cũng đã tỏ ra rất nhiều tinh-thần hiểu

biết , tinh thần thông cảm và nhất là đã cộng tác chân thành

với chúng tôi trong năm đầu pháp -thiệm .
Nguyễn -phước Vinh-Tùng vắng mặt

Trần- văn- Tuyên không có ý kiến

Đổ Binh-Tứ di banh Tu-Tinh vắcx mặt

Chúng tôi cùng lại ghi nhận một sự việc hết sức là phấn

khỏi xuất phát từ quan điểm của một vị Trưởng-khối đối.

lập tại Hạ -r ghi-viện trong buổi sáng này là dù rằng lập-trường

và quan niệm có khác biệt nhưng ông Tưởng- khối cũng đã

tỏ ra một lập trường hết sức nghiêm-cbinh là sản -sàng hợp:

tác với tôi trong việc điều hành Hạ-nghi-viện nhất là trong

công-tác Lệp-pháp .

Phạm - văn-Út liên danh 1

Nhữ-văn-Úy

Hồ-Uyền vắng mặt Chúng tôi xin ghi nhận và cám ơn trước tất cả quý vị

Trưởng -Khối cùng tất cả quý công việp .

Mã Xái

Hồ-văn- Xuân liên danh 1

Một lần nữa chúng tôi xin đại- diện cho lin- danh, cũng

như tiếng cá nhân tôi , xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị

dồng việp .

Kính thưa Quý vị ,
(Vỗ tay)
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Kính thưa Quý đồng - viện. Kính thưa Ong Chủ -tich ,

Kính thưa Quý đồng việp ,Nghị -trình đến đây đã chấm dứt trước khi bế mạc

chúng tôi xin trân trọng thông báo cho quý đồng viện có là

như bằng năm mỗi lần thay đổi Văn-phòng và các ủy-ban thì

chúng ta phải tổ chức lại thành phần cũng như Văn-phòng

các ủy- ban. Bởi vậy chúng tôi kính mời quý vị Tưởng-khối

sau khi bếmạc, vui lòng đến Văn- phòng chúng tôi để cùng

hội ý với Chủ tọa đoàn về chương trình làm việc tạp tới :

Chiều đều 106 Nội- quy Ha-nghi - việp, Tông-tơ- ký.

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân- bieu chưa ký tên

vào danh sách hiện diện ngày hôm nay, 16-10-1972.

Dan-bièu Rcom - Abhot

– Thứ nhất , bàn giao Văn -phòng giữa nhiệm kỳ 1971

v 1972 .

Tần-văn-An

Nguyễn-ngọc- Bảy
Thứ nhì , tổ chức lại thành phần và Văn -phòng của

các ủy- ban để chúng ta có thể liền sau đó xúc tiấn Đgey

công tác Li-pháp.
Nguyễn- văn- Bảy

Chúng tôi xin cám ơn toàn thể quý đồng viện
Huỳnh-trung- Chính

Lý- qui- Chung

Đến đây chúng tôi tuyên bố bế mạc phiên họp ,

Nguyễn -hữu- Chung

Trần - canh - Chung

B. Dạc : 10 giờ 35 °

VGCông

Bà Dân- bieu Trương -thị Bích- Diệp

Tông Thư-ký . Chủ-tịch,

Dân-bieu Đinh-xuân-Dũng

HOÀNG-THÔNG NGUYỄN-BÁ-CAN

Nguyễn - tấn- Đời

Tô- đức- Hạnh

Nguyên -hữu - Hiệu
BIÊN -BẢN phiên họp Hạ- nghị viện số : 03|72| H2/ BB

Ngày 16 tháng 10 năm 1972
To-thanh- Hội

Phan - đa- Hùng

Khai - mạc : 9 giờ 30'.

Phan-xuân - Huy

Chủ- tọa Phiên- họp :

Diệp- văn- Hưng

Ông NGUYỄN-BÁ-CẦN
Nguyễn - văn- Kim

Chủ-tich Hạ -nghi - viện,

Le- quang- Liêm

CHƯƠNG TRÌNH NGHI-SỰ :

Phan-văn- Lớn

Phúc-tình của ủy-ban Tư- pháp Định- hệ về việc

Hạ-nghi-viện chỉ định 3 Giám -sat- viên nhiệm kỳ 1972 -

1976.

Bà Dân-biều Nguyễn -thi-Lý

Dân- biều Nguyễn-ngọc-Nghia

Phạm-thanh- Ngọc

O. CHŮ-TICH

Thương-văn - Nguyên

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc

Nguyễn-trong-Nho

Kính mời Tổng Thơ-ký -đoàn.

Hồ-ngọc-Nhuận

Ô. NGUYỄN -PHƯỚC-QUANG (Đệ 1 Phố Tông

iho-ky). Tiền - minh- Nhạt
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Dâu-bieu Nguyễn-văn- Phiên Thưa Ông Trưởng Khối,

Nguyễn-kim-Phùng Chiều điều 82 Nội -quy Hạ-nghi-Viện , trân-trọng xin

Ông Trưởng-Khối vui lòng chấp thuận cho tôi được rút tên

ra khỏi Khối Dân-quyền Hạ -nghi-Viện .
Nguyễn -văn - Phước

Thạcb -lang -Sa
Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của ông Trưở18 -

khối , kính xin ông nhận nơi đây sự biết ơn của tôi .

V6-thanh - Son

Trân trọng kính chào ông Trưởng khối .

Tôn- văn - S

Mi Thất

Ký-tên,

Dân-bieu Phan -văn- Lớn.

Phan- Thiệp

Nguyên-hữu- Thời

II.- Tông-tho-ký đoàn chúng tôi xin giới thiệu các

dự-luật viện mới nhận được. Văn-phòng Hạ-nghi -viện đã

nhận được trong khoảng thời-gian từ ngày 5 tháng 8 năm

1972 đến ngày 16 tháng 10 năm 1972 các dự-luật sau đây :
Tần-văn -Thung

Là vănTính

1 ) Dự-án- luật số 27/12/H2 ấn định việc thiết lập Tòa

sơ thần tinh Chương -thiện . tác- giá: quý vị Dân biểu đơn:

vị Chương-thiện.

Phạm-ke- Toại

Nguyễn - Tổ

2) Dự -án-luật số 28/72/H2 ấn-định- việc thiết lập Tòa

sơ thần thị-xá Cam-ranh , tác-giá : Dân- biều Lý-hiềa- Tài .

V6-long-Triều 3) Dự thảo Luật số 29/ 12/HP2 ban hành Ngân-sách

Quốc-gia bổ túc tiếa-khóa 1972, tóc-giả : Hành-pháp .

Trần-đức-Trong

4) Dự thảo luận số 30/72/HP2 ban-hành Ngân-sách

Quốc gia niên khóa 1973 , tác-giả : Hành-phap .Phạm-duy-Tuệ

Nguyễa - Phước- Vinh - Tùng
5) Dự-thảo luận số 31 / 72/HP2 phº-chuần hai • Hiệp

định thư tu chính hai điều khoản của thỏa ước hàng không

dân sự quốc-tế, tác-giả : Hành-pháp.

Tôn -kết có 109 Dâu - Điều kiện-điện và 50 Dân-bieu

răng mặt.

Kính thưa Ong Chủ tịch,

6) Dự-án-luật số 32/72/H2 quy định thâm niên công

vụ , thời-gian phục vụ tại các cơ -quan dân- cử hoặc biểu định

của các viên chức dan-cử hoặc công-tử gốc công chức hoặc

quân-nhân , tác giả : Dân- biều Nguyễa-hữu-Hiệu và Dân-Điều

Trần - ngọc- Gao.
Kính thưa Quý đồng việt,

Tiếp theo phầa kiem-den, Tông-tho - Ký đoàn chúng tôi

tin thông- báo cùng quý vị Dâu-bieo những vấnđề sau đây .

7) Dự-án-luật số 33/ 12/H2 ấn định quyền được tạm

ngưng thi hành án trục-xuất nhà hoặc đất cho người bị trục

xuất, tác-giả : Dân-biều Nguyễn-hữu-Hiệu và Dân-biều Trần

ngọc-Giao .

I.- Việc Dân-biểu Phan - văn - Lớn xin rút tên ra khỏi

Khối Dân-quyền,
Kính thưa Ông Chủ Tịch.

Tông-tho - Ký đoàn chúng tôi xin trình đọc nguyên-văn

tin-thg của Dân biểu Phan - văn- Lớn,
Kính thưa Quý đồng việt ,

Saigon ngày 16 tháng 10 năm 1972

Tiếp theo đây , chúng tôi xin thông qua chương -trình

nghi -tự phiên họp khoáng-đại ng’y hôm nay :

Dân-bieu Phan-văn -Lớn , 1 ) Nhật-ký địa-phương.

Đơn-vị Hậu-Nghia. 2) Phúc-trình của ủy ban Tư- pháp Định -chế về việc

Hạ-nghi -Viện chỉ định 3 Giám-sat- viên nhiệm kỳ 1972-1976
theo thủ- tục kha - cấp.Kính gởi Dân-bieu Nhan -minh-Trang,

Trưởng Khối Dâu -quyền Hạ- nghi- Việp, Kính thưa Big Chủ-tịch ,

Tích -yếu : Về việc gia rút tên ra khỏi Khối Dân-quyền ,; Kính thưa Quý đồng việp .
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Phần trình bày của Tổng- tho-ký đoàn chúng tôi đến đây

là chấm dứt . Xin cám ơn quý vị

Riêng về đồng bào Kinh thường các địa đêm ở nh-cư

cũng như các Buôn ấp xa xôi , hầu như bị kiệt quệ trong vấn

đế Kinh tế bởi bao ngày di tản về sự phá hoại của Cộng-sản.

O. CHŮ-TICH

Kính thưa Quý dồng viện ,

Về phần phật -ký địa- phương ngày hôm nay có 6 vị

ghi tên ; trước nhất chúng tôi kính mời đồng viện Nay-Lo .

Nhất là số đồng bào tại PleiYi , Lệ - minh, Thanh-bình ,

Cộng -sản dị gây áp lực và phá hoại , Họ bỏ ruộng vườn , nhà

tra và của tải đi lánh nạn Cộng-sản , dễ tìm về vùng có n .

minh tại trại tạm cư Hàm-rồng Pleiku . Đồng bào tại đây, họ

chi biết trông nhờ vào sự trợ-cấp của Chánh -phủ với sự

thăm viếng tại đây , tôi rất hân-hoan khi thấy đồng-bào được

nhân viên cứu-trợ cùng quý vị đại -diện về tinh thần đang

phân-phối thực phẩm , thuốc men cho đồng-bào . Tuy không

được đầy đủ nhưng rất khả quan nguyên nhân số cung không

tương xứng với số cầu.

6. NAY-LO -

Kính thưa Ông Chủ tịch Hạ-nghi-Viện ,

Kính thưa Quý vị đồng viện ,

Tổi Dần-biểu Nay-Lo đơn vị Pleiku , xin trân trọng kính

tường trình về tình hình chung tại đơn vị Pleiku , trong thời

gian tôi về công-tác . Tôi đã ghi nhận đợc và kính xin

tường trình trước khoáng đại Hạ-nghi- Viện như sau :

Kính xin Trung -ương Ủy- ban Cứu- trợ ( B ) xả -Hội )

nghiên cứu và dành ngâm khoảo độ a -biệt ru tiên cứu trợ đồng

bào chiến nạn tại tỉnh Peiku (trại Him-rồng) có phần hữu

liệu hơn, đề an ủi được phần nào nỗi khổ đau của đồng-bào

nạn nhân chiến-cuộc .

Trước khi dứt lời , tôi xin chân thành cảm tạ ông Chủ

Tịch Hạ-nghi -Viện , quý vị Chủ- tịch Ủy ban và quý đồng viện ,

Trân trọngs kính chào Ông chủ Tịch và quý đồng viện

Trong cuộc xâm lăng trắng trợn , cộng - sản Bắc- việt công

khai 3- at đưa lực-lưng chính-quy gồm các đơn-vị chiến- xa ,

pháo binh, cơ - giới và đi các loại vũ khí tối tân vượt-vị .

tuyến 17. xâm lăng linh tố Việ :-nam Cộng- hòa , có tâm

đánh chiếm một vài tinh da đầu biên giới , giới tuyến và

vùng Cao -nguyên nói chung , gây áp -lực, phá hoại vài đồa bột

Xa xôi hẻo lánh Plei- vi , Lệ - minh , Thanh bình thuộc quận

Thanh - an lãnh thổ Pleiku nói riêng . Hình dạng xâm lăng.

áp-lực và phá hoại này của cộng-sản Bắc-việt , đã gây nhiều

phản ứng bất lợi cho cộng sản trong du- luận Quốc- nội và

Quốc-ngoại .

(Vỗ tay)

Ô. CHỦ- TICH

Tiếp theo , chúng tôi kính mời động việu Vũ-công-Minh .

6. VU.CONG- MINH.

Kính thưa ông Chủ tịch Hạ-nghi - viện ,

Hơn thế nữa , sự quyết tâm , gan lì tử thủ của các bệnh

chủng như : Thủy . Lục, Không -quân và Bồ -binh , nhất là các

lực lượng Địaphương - Quân và Nghĩa- quân của Quânlực

Việt-nam Cộng-hòa tại Quận- duần II , Quân -khu 2 , đi anh

dùng chiến đấu tại chỗ phá tan mọi kế hoạch tấn kích của

giặc Cộng , gây một niềm tin trong quảng đại quần chúng.

trong sứ mạng bảo vệ lãnh thổ của Chính-phủ Việt-nam Cộng

hòa.

Kính thưa Quý vị Dân-biều đồng viện ,

Tôi Vu-công- Minh , Dân-biểu dơ:1 - vị Châu-dốc . Trong

phần phật-ký địa phương sáng nay (16 : 0, 1971 ) . xin quý

vị cho phép tôi được nêu lên một vài thắc -mắc, nhưng tôi

vu-tư đến sự tồn , vong của đất nước, của chế độ.Sở dĩ tôi nêu ra lý do trên bởi lẽ chúng ta căn cứ mức

độ tấn công của Cộng sản Bắc - Việt , đã định được lực lượng

của địch đi đến kết luận, chúng đã thất bại trên các chiến

trường, và không đủ khả năng gây áp lực tại Thị- xã Pleiku

vì sự chiên đấu dũng mãnh của Quân-lực Việt-tam Cộng

hoa.

I2UDo đó mà đồng bào Kinh , Thượng Ple kg , nu bao tháng

di tản , đã nhận thấy Pleiku có phần an ninh. Họ đã trở về

quê nhà , ruộng vườn và gặp lại người thân quen thuộc tay

bắt mặt mừng, làm ăn dè tạo lại một nếp sống.

Một chế độ luôn luôn 1 được các nhà lãnh đạo Hành

pháp đề cao là “ Dân chủ Pháp trồ và Thượng Tôn Luật

Pháp , thế nhưng chú g ta thử xét lại thự: tế dã ra sao ?

Chúc quý vị còn nhớ vào khoảng giữa năm dầu ( 71-72 ) pháp

nhiệm ( 71-75) Thủ tướng Trần- thiện -Kiểm được Hạ Nghị

viện mời điều trần vụ môn tiếc xương máu của trên một triệu

quân nhân là : - Quỷ Tiết Kiệm Quân đội – Hành-pháp

kiếm cớ tránh né ! Quốc-hội cũng 1m luôn ! Đúng là câu

chuyện ông voi đẻ ra chuộc lắc . Kết quả sau cùng chỉ có

một số tham nhũng tép (ều ” bị dày ra là m con vật tế thần

để che miệng thế gian ? !Nhưng không khỏi e ngai vì nạn trộm cướp du đãng , bài

bạc mái dim v. v • mà Chính-quyền địa phương cũng như

Ban bài trừ tệ doan xã hội chưa có một kế hoạch cùng đường

hướng nào thích nghi , để giải quyết thích đáng đối với những

thành phần nầy .

Trong thời gian và sinh hoạt tại đơn vị , tôi đã lần lượt

đến thăm viếng các công tư sở , Quận Hành- chánh, tiền đồn ,

Xi Áo và đồng bào Kinh Thượng 03 quận , Lệ-Trung,

Thanh-An , Phú -Nhơn . Sự thăm viếng tiếp xúc với các viên

chức và đồng bào tại đơn vị có một nếp sống bình thường.

Kể tiếp gần đây cũng trên diễn đàn này, trong phần

nhật ký địa -phương , một vị Chủ-tịch ủy-ban (Cựu Chiến

Binh) – ai cũg đều là thân chính đã phải kêu lên sự bất

tương kính của một cựu Tướng lãnh cầm dau một Bộ ( Cựu

Chiến- Binh) bên Hành - pháp, dù đã được mời dề điều tuần

về những lý do chậm trễ trong việc thanh thỏa hồ sơ trợ

cấp cho Thương phê bình, cô-phi quả phụ tử sĩ , nhưng vị

Tồng-trưởng ấy vấn bất chấp và cũng chẳng cần thông báo

lý do ? !
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Chúng ta thử tìm hiểu nguyên-nhân nào dẫn đến sự

Hành-pháp khinh thường Lập- pháp ? Nói một cách khác hay

tất cả mọi thành phần trong Hạ Nghị- viện này đều bị coi

như con đẻ ! bởi do Hành-pháp nắn ra ? !

Điền hình là một nhóm quân 6 - hợp vó trong khoảng 500

quân số nguyên thuộc các cán-binh PGHH dưới quyền chi

huy của Trần-văn - Mộng tức Tám Mộng bí -danh Nguyệt-Hồ

và Bà -văn- Nay tự Tr Nay, ấn- náu vùng Ben-giới Kampu

chia, Việt-nam , đối diệe với Quận An- p ! ú (Châu-đốc) .

Thực tế không ai có thể chối cãi được rằng : Trước

hiểm họa Cộng- sản • nếu những con người Quốc- kia biết

đoàn kết là sống . mà chia rẻ là chết . Thể thứng thử hỏi :

Sự kêu gọi đoàn kết bằng những tuyên- gôn, tuyến cáo , bằng

trong văn từ bay bướm suốtag ? ! liệu có ứng phó kịp thời

với nhu cầu của tình thế không ? Hay phu ng ( 01 người

Quốc-gia chúng ta lại phải bất agờ , từ ::g sốt như 1945 và

1954 ? !

Vì nhu cầu nuôi quân và bảo tồn lực-lượng (chi phí

ngoai - giao với Chánh -quyền Miên Việt ) nên họ có những

là k dạng tiết thân tâm như tu thuế giá tag thủy lợi , các

bọt buỔn lậu vượt biển v..v

Ở đây chúng ta chưa cần đề cập đến sự kết hợp của

các tôn-giáo , chính đáng Miền Nam, mà chúng ta chỉ cần xét

ngay tại các cơ chế thượng tầng Quốc- gia là Hạ Nghị- việu

này !

Bởi có nhiều nguồn lợi bất chính , nhưng nội bộ giữa

Tám Mộng * Tư Nay và bọn “ Quân sư quạt mo được mệnh

danh Ban Ngoại-giao, bất hòa nhau nên sinh ra nhiều đố kỵ

tranh giành quyền-lợi , nên Tám Mộng * Tự Nay bị Đại-tá

Trần-duy- Bính dùng chiến-thuật điệu hồ ly sơn (mời ăn nhậu )

bố trí một cuộc gài bẫy bắt hít 23 ngày tại một dồn BPQ

(tại ngã ba Đình) trong phim Quên An Phú, thuộc Tiểu khu

Câu-tố -Hai cây thịt ( M ng . Nay) được dựng lên ! Bại

tá Bính củo gia đình họ biết là về hành quyết nếu không tạp

đủ 5 triệu đồng để chuộc mạng ! ?

3 .

Hết bầu bán gian lận , đẹp độc diện , độc cử , độc tài

vv...- Đối với Cộng- sản , ta chỉ tổ- cáo họ bằng lời nhưng

đối với những người cùng khuynh-hướng Quốc-gia ta lại sản

sàng bạ nhau bằng tay , bằng chân – chi vì tranh nhau một

chỗ ngồi , giành nhau một chiếc ghế ? ! v.v...

Sau khi nhận xong 4 triệu của vợ con Tâm mộng . Tư

nay qua các lần dùng trự : thăng đáp xuống Khánh bình và

Châu- dốc nhận tiền xong là Trần-duy - Binh cho chở tên Mộng

và Nay về kim tứ tại sở 4 ANQP CÂn - thơ .Do đó thì còn mong gì có tự chân-thành trong niềm

tượng trọng , tương kính lẫn nhau ! ! ? như Luật-sự Dân

biểu Trần-văn - Tuyên tha-thiếc mong muốn , được nêu ra trong

bản tuyên-cáo của Khối Dântộc Xãhội ngày 6-1 0-72 .

Trước khi thi -Eành qỷ kể này . Đại-tá Bính đã khéo

léo vẽ vời với Trởng Ngô- quang-frưởng ( Tư lệnh QB +

QK4 ) những lần mức quà-tiọng về phương- diện chiến lược

cũng như chiếc lối ở ven bika nếu thanh toán được lực:

lượng Tám Một K.

Sự thực phủ phàng là như thế ! ... thử hỏi “ Miền Nam

Việt-nam đào đầu ra sức mạnh để khi di đương đầu với

Cộng -sản trong những ngày sắp tới ? !

Kính thưa Quý vị .

Tướng Trưởng là vị Tư ng chuyền đánh giặc, thoát

nghe qua liền chấg-thuận ngay, thế là Đại-tá Bính Công

khai điều khiển công cuộc bố trí bắt Tám-Mộng + Tư Nay

để làm tiền thu ng núp dưới danh nghĩa Hành quân An - biên ” .Tuy biết rằng : những lời khuyến-cáo của các nhà Dân

cử dù Thân chính bay Chống chính đối với Hình -pháp cũng

chi là : Nước đổ lá khoai , gió thoảng mặt hồ • ? ! (Tuyºn

cáo Khối Dân-tộc Xã-hội ngày 6-10-72) nhưng chả lẽ vô lý .

chúng ta trót mang danh dan-cử hàng tháng ngửa tay lanh

lương tiền của đồng -bào đóng góp nhưng lại cúi đầu im lặng

mắt lắp tay ngơ trước cảnh lượng dân chịu nạn dưới búa

trên đe, một cô nàng lấy 5 , 7 tròng .

Dù cấp chí -huy bị bắt nhưng binh-si không chịu lệnh

tay chọn của Trần -duy. Bình đưa vào, nên buộc lòng Bích

phải cho tập trung đám quân ô-hợp này và giáo giới . Đồng

thời tổ chức một nhóm thuốc hạ khác chiêu-mộ một số binh

vi với danh nghĩa Sở 4 ANQ ) lập lực lượng Biểu-phòng.

Trước • Quốc nạn tham- nhũng • giây chuyền trong các

cơ - cầu chính-quyền đương thời…Đối với một Bại-tá tham

nhung - hì chỉ là một dạng tham-nhuag tép rêu ? ,

Đại - tá Bính ra lệnh cho Tiểu khu Châu-đốc công khai

đưa vào chiếm đít g các cứ đến cũ của Tím Mộng và chi

vỏn vẹn chưa quá 2 tháng đã tóm thâu được khoảng 30 triệu

bạc Việt-nam qua các mº chỉ-thi cho bọn tay em nả trác ”

tất cả chủ rạch bởng, lu , địa bàn tại vùng ven biển buộc

phải đóng thuế cho y , cùng thân thuế các tay buôn lậu tại

vùng này .

Nhưng bởi thiết -tha với tiền đồ xứ sở, buộc tôi phải

xin phép dùng diện-đan này để mổ xẻ hành -dng quái ác

của Đại-tả trầa-duy -Bính, được mệnh danh là “ Con hùm

xám miền Tây nguyên Chánh-sở 4 An-ninh Quân - đội (đối

trú tại Cầa -thơ ).

Sau khi thống lạnh việc chi-huy lực -lượng 6.hợp mới

tại vùng ven biển thay cho đạo quân Tám Mộng thì Đại- ta

Bính giở đủ mọi thủ đoạn sát hại lượng dân gấp 10 lần

hơn phe cánh Tím Mộng và Tư Nay ! Qua các vụ thâu

thuế bất hợp- Pháp, không cần biên lai ....

Kính thưa Quý vị ,

Như quý vị đã biết trước khi QLVNCH thành hình,

ngoại trừ Lực -lượng về trang chốeg Cộng của Công-giáo

Bùi-chu , Phát-diện , tại Miền nam còn có Lực-lượng Cao

đài tại Miền Đông và Hòa Hảo Miền Tây.

Sau khi nền Bộ nhất Công-hòa bị sụp đổ , có một số quân

nhận lẻ tẻ của 2 tôn -giáo nói trên ch ra có hoàn -cảnh đồng

hóa vào QLVNCH nên họ vừa chống Cộng vừa phải tránh

té QLVNCH.

Vô tình ! trong một dịp tiếp-xúc với một vài tay co

mới của Đại tá Bính tôi cho biết sẽ thanh phui những sự

lộng hành ông này trước diễa-dàn Quốc hội.

Có lẽ câu chuyện này lọt vào tai Đại tá Binh , thay vì

nâng-dở thì ông ta lại chỉ thị cho chính quyền địa phương

lùa hết bọn tay em ra , dối gạt tằng đề thành-lập Tiều-đoàn

6
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ĐPQ. nhưng khi về Châu- dốc lại cho tập trung dưa về Cần

thơ thốt vào Trại Giam tù Phiên -cộng và lập hồ-Bơ là “ Cấn

binh Cộng-sản Chiêu -hồi ” ,

Mới đây một số báo chí đã và đang khai thác một nguồn

tin liên quan đến tôi . Vì một số báo chí vốn có ác cảm với

chúng tôi bởi chúng tôi đã tích cự : chống lại lập trường

chính trị của họ, nhân dịp Lãy họ đã toả rập với một một viên

tướng đầy tội lỗi gian sgoan và x40-quyệt , bóp méo sự thật

để bôi nhọ và mạ lụy tôi .
Vì quá uất ức bởi trên ba tháng trời nằm gai nếm mật

dề cho Đại-tá Binh thu góp làm giàu , nay lại phải bị buộc

tội là tù phiếp-Cộng. Do đó nên tất cả 100 bình- gởi đơn

đã nhờ tôi can thiệp.

Nhằm giải oan cho một số thanh niên vô tội bị Đại -tá

Bình lừa gạt , nên tôi lên chuyên đơn khiếu oan này qua

Bạc- ủy Giámsát Khu 4. Kết quả “ con hùm xám Miền tây

bị cách chức.

E ngại quý bạn đồng viện có vị té vì thế mà điều tra.

e ngại dư -luận quần chúng, nhất là đơn vị của chúng tôi bị

đầu độc, chúng tôi xin phép trình bày quý vị vấn đề này.

Chúng tôi cú g xin nhấn mạnh là chúng tôi cũng sắp sửa

trình lên ông Chủ tịch Hạ-nghi- viện cũ 8 như quý vị Dâu

bều một bức thư tương tự với những dữ-kiện tỏ ràng hơn

đề xia ở quý vị một sự ủng hộ tích cực.

Kính thưa Quý vị .

Sau phiên họp Đại Hội đồng Giámsát -viện vào ngày

11.10-72 đề xét xử vụ Đại-tá Binh . tôi vô cùng ngạc nhiên

khi nghe một số thân -chứng và các nạn nhân của Đại -tá

Hùm xám ” này bị Luật-sư Vũ-văn - Mẫu nhằm sớ tội cho

Đại-tá Bình nên ông đặt rất nhiều câu hỏi hắc bút đề cật

vấn các nhân-chứng quá chất phác thật thà , nên khiến họ

phải nhiều phen ngập ngừng khi phải tình - bày một sự thực.

Thưa quý vị , mới đây một số nhật báo ở Thủ-đô đã và

đang khai thác cái gọi là “ Dân -bều Nhữ-văn-Úy đi xe ngược

chiều còn dùng súng hành hung một Trung-si I thuộc Tru g

tâm Huấn luyện Quang-rung ” . Qua các bài báo chúg tôi

được biết một đáng tiếc nhỏ xảy ra giữa tôi về Trung-si I

Trịnh- văn-Thời đã được Thiếu-Tướng chi -huy Trưởng trong

tâm Huấn - luyện Quang-trung phuc-trình lên Đại-tướng Tông

Tham- muu -trưởng.

Tôi vô cùng thắc-mắc và đặt ngay câu hỏi trong đầu

rằng : với tư thế một vị Ngh -si mang nhãn hiệu đổi- lập

với Chánh-quyền này không hiểu vì động lự : nào thúc đẩy

Ông đứng ra bnh -vực cho một tên Đại gia , Đại ác là Đại

tá Trăn- duy . Bạnh .

Các bài báo đã khai thác nguồn tin qua bản phúc-trình

đó , hay nói một cách khác, đã phản ánh trung thực bản phúc

tình đó . Nhận thấy sự thật đã bị bọt méo trầm trọng . tôi

thấy cần phải trình-bày với quý vị mọi khía cạnh của vấn

đề để quý vị có đủ các dữ- kiện cần thiết bầu quý vị nhận

duh và có những quyết-định họp tình và hợp lý .

Ông đã xử- dụng ngôn ngữ của một luật -sư đề lấn áp

những bông-dân lương-thiện với tư cách nhân chứng trước

Đại hội- Đồng Giám"sát-viện vừa qua,

Thưa quý vị vì tầm mức quan trọng của vấn-đề, tôi xin

được tinh bay theo thứ tự :

1 )- Nguyên nhân xảy chuyện đáng tiếc,
Tôi nghĩ chả lẽ Nghi-a Vũ -văn- Mẫu lại vô tình phá

có ảnh hưởng của Ong đang có sẵn trong quần chúng.
2)- Âm mưu của Thiếu-tướng Quảng.

3)- Hành động gan trá của Thiếu-tướng Quảng.

Nhằm chạy tội tàn ác ôn Đại - tá Trần-duy - Bình cũng

vung tiền ra như nước để mua chuộc các vị G Ám-sát viện
khiến cho phiên xử ngọy 17-10-72 tới đây ông ta được tổ 8

án và vô tội . Từ đó y sẽ vận dụng mọi cách để mua chuộc

các gói thầm-quyền cao cấp giúp y phục-hồi nguyên vị .

4)- Hành động tác hại của Thiếu-tướng Quảng.

I- Nguyên-phân xảy chuyện đáng tiếc

Trước những dữkiện nêu trên , tôi thiết tha yêu cầu

Ông Chủ-tich và quý vị Dàn-hiều đồng viện lưu ý Giám-sát

việp cứu xét công minh vụ án này . đặc-biệt nhất là xin quý

vị G ám sát hay vì lương tri và lương-lâm chức-nghiệp của

mình đã làm cho bản án này được sát g tỏ , đó là quý vị đã

cứu - via được phần nào uy tín của Gán-sát- viện trước quốc

dân.

Thưa Quý vị,

Trân trọng kính chào ông Chủ-tịch và Quý-vị Dân biểu

dồng viện .

Hồi 7g30 ngy 1.30.1972 , tôi đích thân lái xe cùng

với một vệ si ngồi bên đ Sigòn. Khi xe của tôi ra khỏi

nhà khoảng 50 thước thì gặp nạn kẹp xe khủng khiếp vì dòng

xe đi ra bị một viên Trung-si 1 của Trung -tâm Huấn-luyện

Quang-trung chặn đường đứng lại , mặc dù phía trước là

đường trống : Xe của tôi đậu sau chiếc tắc xi .

(V& tay)

O. CHŮ-TICH.

Sau đó . Thiếu-uy Cuộc Trưởng Cảnh-sát Trung-mỹ Tây

cùng với vài Cảnh sát sắc-phục khác và vài anh em qua 1 -nhân

khác thuộc dồn Nga -tư Trung -chánh nhận ra xe của tôi. Họ

hợp lực nhau người đẹp đường , người ta dấu hiệu cho xe

tôi vượt sang bên trái để tiến lên.

Bà tiếp tục, chúng tôi kính mời động viện Nhữ-văn-Ủy.

Ố, NHỬ.VĂN ÚY

Thưa Ông Chủ- tich ,

Khi xe của tôi vừa tiến song song với chiếc tắc -xi (tức

là nằm sọ ở bên trái đường ) thì viên Trung-s I kia liền bỏ

chiếc tắc-xi ra chặn xe tôi bắt đứng lại . Tôi nhận thấy nếu

tôi đậu lại nguyên chổ đó ( vì khi tôi vượt lên thì đoàn xeThura Quy vi dong vion ,
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sau đã nhích tới chiếm chỗ cú của tôi) thì xe ra vào chắc

chắn là bị nghẽn lối hoàn toàn .

- Sau đó, ông ta cho Lung -tá Yêu -khu - Truởng yếu

Khu Quang-trung 1-2 quận Hóc - môn cầm tay bưu điệp số

762 / YKQT/HQ/ K đi ngày 19 9 1972 tức là ký trước

khi xảy ra vụ đáng tiếc 1 ngày , và năn nỉ Quận Hóc-môn

ký lùi ngày chứng nhận là 19.9.1972 .

Tôi ra dấu ngỏ ý xin cho vượt qua chiếc lắc xi đề áp

vào lề phải những viên Trung-si I đó không chịu . Một Trung

vi khác thuộc dồn Nga-tư Trung-chánh ra cho viên Trung -si

I này hay đó là “ xe của Dâu-Điều Nhữ -văn- Úy và ông ta

ra dấu cho xe tôi tiến lên .

Thấy thiểu-Tướng Đoàn-văn-Quảng chuẩn bị một âm

mưu có vẻ làm lớn chuyện , thị hủy cuộc định gặp vào buổi

chiều và gửi văn thư số 34 /VPQHS trực tiếp tới Thiệu

tướng Đoàn văn-Quảng (bản sao đính kèm) và trình- bày vấn -đề.Viên Trung-si 1 hất tay viên Trung-gi kia xuống , bất

chấp cả Cảnh-xít sắc-phục đang dọc tôi vượt lên , nhất định

chặn xe tôi phải nằm yên ở đó. Tôi thấy không thể nào tuần

lời một cách vô lý như vậy được, tôi cứ từ từ tiến lên .

3 – Hành động man trá của Thiếu tướng Quảng.

Thưa Quý vị,

Viên Trung- liền đâm xe tôi , đá xe tôi và sau đó

phầy chồm lên xe của tôi rồi thò tay tấn công vào trong xe.

Vệ sĩ của tôi bắt tay y ra và rút võ khí ra , hô lớn : Nêu

anh tấn công ông Dân-biều , tỏi bắn ? ! Viên Tung-si 1 thôi

tấn công, lại ra chặn trước mũi xe.

Ngày 4.10 , Thiếu -tướng Đoàn-văn Quang gửi văn thơ

số 136 /VP/ CHT phúc đáp tôi ( bản Sao định kèm) . tốn

lược 2 điều :

8) Bộ chi -huy Trung- tâm Huấn-luyện Quang-trung đang

điều tra vụ đáng tiếc xảy ra giữa tôi với Trung-si I Thời.Trước làn sống người đang cần lối vào kẻ thăm chồng,

người thăm cha , tôi thấy không thể nào dậu cản đường như

váy được và nếu tiến lên nữa chắc chắn là phải các viên

Trung-ni I đó vì y quyết-tâm ngẫu xe của tôi, tôi mở cửa

Xe bước xuống.

b) Thiếu -tướng Đoàn- văn-Quảng xác nhận ông không

có thực quyền trong việc cho xe lưu thông một chiều hay hại

chiều trên đường Trung-chánh . Ông khẳng đnh rằng Opg

dã dề-nghị với Quận-Hoc-môn bằng bưu điệp số 762/YKQT/

HQ/K ngày 19-9-1972 về việc cho xe lưu-thông một chiều.

đã được sự tán đồng của Quận-Hoc-môn và đã được phối

hợp áp dụng kế từ 19-9-72 đến nay.

Y nói hồa và hùng hồ tiến lên toàn hành hung. Biết

không giảiquyết cách nào khác được, vì vấn-dề danh-dự của

một Dập-bều tôi tặng một báng súng lục . Lúc bấy giờ y

mới thôi các đường và chịu cho đồng đội của y cù g cảnh

sát bắc phục hướng dẫn xe của tôi thoát ra khỏi bều người

ú dorg.

8

2.- Âm mưu của Thiếu-tướng Quảng .

Thưa Quý vị . Thiếu-tướng Đoàn-văn -Quảng đã trả

lời tôi sai sự thực vì ông to cho Trung-tá Yêu-khu -Tưởng

mang tay bảo bưu-điệp số 762/YKQT/HQ/K / ký ngày 19.

9 72 tới Quận Hóc-môn gọy 2-10, nghĩa là sau vụ rắc rối

xảy ra một ngày và năn nỉ Quận-trưởng Hốc-môn Lý lùi

lại ngày nhưng không được . Cho tới nay , chưa có một văn

kiện nào chính thức của quân bắt dân phải lưu thông khác

đường Trung- chánh một chiều cả . Quận Hóc-môn có gởi

chúngtôi bản văn thư số 5605/HC ký ngày 7-10-72 để xác

định sự gian manh của Thiếu-tướng Quảng.

1

Thưa Quý- rị,

13 giờ cùng ngày, khi từ Sàigòn về . tôi ghé bột ngà-tư

Tung-chánh gặp Triếuúy trưởng.đồn, trình bày cho ông

ta có lý do xảy ra chuyện đáng tiếc lúc sáng và có cho viên

Thiếu -úy này hay là chiều ngày mai ( 2-10) tôi sẽ vào gặp

Thiếu-tướng Đoàn-văn-Quảng đề trình-bày và tạo niềm thông

cảm.

Thưa quý- vị , trên văn-thư mà Thiếu tướng Đoàn-văn

Quảng còn cả gan đồi trắng thay đen thì thử hỏi còn có gì

mờ ám mà ông ta không dám làm không ?

Như vậy. về phần tôi , tôi đã cố tìm cách giải -quyết

vấn đề trong một sự cảm thông, tránh gây lớn chuyện về các

kẻ chống dội Chính -phủ cũng như là một g -sản lợi dụng, không

có lợi cho hoàn cảnh đất nước trong lúc này :

Ngoài ra , Thiếu-tướng Quảng còn gian ngoãn bằng

cách sau khi chuyện xảy ra một mặt ông liên tiếp cử người

tới xoa dịu tôi , tăn bi tôi , mặt khác ông lại cố tình báo cáo

tai-lệch lên Đại-tướng để chạy tội cũng như lập âm mưu-

vu-cáo hãm hại tôi (tôi có các nhân chứng về vấn -đề này).

Đó là về phía tôi , còn về phía Trung tâm Huấn luyện

Quang-trung. Thiếu-tướng Đoàn-văn-Quảng đã tìm cách giải

quyết bằng cách xé lớn vụ này :

Thưa quy-vị , sau đây chúng tôi xin trả lời một số

những điều mà một số những tờ báo ác ý đã nêu ra .

-Trung-si Thời được cấp tốc đưa đi năm bịnh xá (vấn

đề được nằm bệnh xá ở Trung-tâm Huấn-luyện Quang-trung

là cả một chu ện quan trọng vì nhiều quân-nhân và tân binh

đau ốm thật sự khi đi bệ h xá vẫn bị cho thuốc rồi đuổi về

chứ không được nằm, từ đau tặng) .

a) Tôi không lái xe đi ngược chiều (vì không có ai a

lệnh bắt đường đó đ một chiều cả . Quận Hóc-môn có thẩm

quyền thì đã xác định là không có cấm) .

.

b) Tôi không đánh Trung-si I Thời khi ông ta thi hành

công vụ , vì hễu -tướng Quảng dã xác nhận Ông không có

thực quyền bắt xe cộ đi một chiều , chẳng lẽ ông lại xui dại

Tung-si 1 Thời ra cản xe cộ lưu thông sao ?

-Đích thân Thiếu-tướng Đoàn-văn-Quảng sang tận

bệnh-xá đà thăm Trung-si I Thời (đây cũng là một vấn đề

khác thường vì chưa bao giờ ông tới thăm ai ở bệnh xé dù

răng đã có cả trăm trường hợp thê thảm gấp bội lính chết,

bị tai nạn vv . . ... )

Vả lại xe của tôi chi di chuyển sau khi Cánh -sát sắc-phục

hướng dẫn và dục tôi đi , đích thân Thiếu úy Cuộc Trưởng
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Cảnh sát Xã Trung - y - Tây làm nhiệm vụ này ; như vậy chẳng

lệ Tung-si ! Thời có công vụ là ra dràng gây ra , tước

đoạt quyền điều hành ưu thông của Cảnh sát . Tôi chỉ định

bởi ' ự vệ vì bị Trung - il Thời có hành độug côn dở hạ

phục tôi tấn công xe của tôi bởi một âm mưu nào đó .

b) Hồi 23g30 ngày 3-10-72, Trung - Tâm Huấn luyện

Quang- trung dã chặn xé (ngoài phạm vi hàng nào của TrunR

tám) . bắt giữ và giam đứng mưa nửa giờ Ông Xã-trưởng Xã

Trung- mỹ, Tây và một ủy- viên của xã này khi cả hai đang thi

hành công vụ là đi kiềm - soát sự canh gác Nhân-dâu Tự-vệ

các ấp.

3

c) Trung-s11 Thời không hề bị thương như một vài tờ

báo tưởng tượng. Ông ta được cảm bệnh xá bởi một quyền

lực chứ không phải bởi vết thương, chứng tỏ là trong những

ngày nằm bệnh xá đường tư vấn về thụt bi- da ở một hàng bị

da cách nhà tôi độ 50 thước và đi qua đi lại đề khiêu khích .

Sự kiện này rõ ràng là Thiếu -tướng Quang đã tướ :

đoạº quyền bảo vệ an -ninh lãnh thổ của chính-quyền địa -phương

và gây bít màn chả g nhưng cho chính-quyền địa phương mà

còn cho cả hàng chục ngàn dân sống xung quanh Trung-tân

Huấn -luyện Quang- trung,

d) Tôi không bao giờ đòi được Trung-tâm Huấu-luyện

Quang-trung đón tiếp như một Trung- tướng Tư-lệnh Vùng

vì tôi đâu có đi vào Quang-trung mà dòi được đón tiếp ?

Chẳng lẽ đòi Trung tâm đón tiếp . … . đằng sau lưng, vì lúc .

bấy giờ tôi đi trở ra ?

(Xin đính kèm văn-thư số 235/TMT/AM của Xi -trưởng

Tung- mỹ- Tây phản kháng về vụ nầy) .

c) Từ ngày về đảm nhiệm chức vụ Chi-huy- Trưởng

Trung tâm Huấn luyện Quang-trung . Thiếu-tướng Đoàn-văn

Quảng đã phá tận gốc bốc tận về chương -trình nông mục của

Chính-phủ khiến hàng ngàn gia đình quân-nhân phá sản .

Trong văn thư gửi Thiếu-tướng Đoàn-văn -Quảºg , tôi

chi mở 1 dấu ngoặc và viết : mà đặc quyền nghi lễ được

đón tiếp như một Trung tướng Tư-lệnh Khu ” ; viết như vậy

có nghĩa là tôi vo sánh về danh dự của một Dân -bều cho

một số người không đủ kiến thức bều Dân- bều là gì để họ

biết hầu có một sự tương kính tối thiểu nào đó khi giao tiếp

với nhau. Chính-quyềa cầm nang Dân-bều ” có ghi một phần

của điều này và các nghi lễ quốc - gia đã định rõ .

Các quân-nhân đang chăn nuôi bị Ông bắt bán đồ bán

tháo ngay các súc vật đang nuôi , Ông còn nhẫn tâm hơn

nứa là bắt các gia đình quân nhân có trồng cây ăn trái phải

đốn sạch mặc dù chuối vừa trồ buồng hay đu đủ vừa tô trái .

Thưa Quý vị .

d) Từ ngày về nhận trách nhiệm Chỉ huy trưở Ảg Trung

tâm Huấn luyện Quang- Trung Thiếu tướng Đoàn- văn-Quảng

đã làm cho hàng ngàn gia đình quân nhân cơ hữu của Trung

tân bị đói khát vì Ông cấm vợ con lính cơ hữu bán hàng

cho tân bình quân dịch , dành túi tiền của tân bình quân dịch

riêng cho các nhà thầu câu lạc bộ.

Một số vợ Con quân nhân cơ hữu vì quá đói phải bán

lén lút , kết quả là chồng của họ bị phạt tù vừa phục-pha vừa

có hại cho cuộc đời binh-nghiệp .

Tất cả sự thật về cái là Dâu, bều Nữ- văn- Ủy đi xe

ngược chiều còn dùng súng hành hung một Trung- ki • tôi đã

trình bày lên quý vị , tùy quý vị vô tự thầm ởnh và quyết

định, riêng tôi , tôi sẵn sàng cung ứng theo các nhân chứng

cần thiết nếu quý vị nào ở đây muốn có những tài -liệu các

thực hơn.

Thưa quý vị, vì tin ở thiện chí của Thiếu Tướng Qảng

cũng như không muốn tạo cơ hội cho bọn phá hoại và Cộng

sản lợi dụng ta khi chuyệp lắc lối trời xẻy ra , tôi chỉ tìm

cách giải-quyết trong phạm vi Turg -ta m Hãn- uyện Quang

Trung ; mãi tới nay , khi báo chí văn cứ vào bản phúc- trình

sai lệch của Trung-Tâm Huấn luyện Quang- trung và một số

bọn thối mồm toa sáp với thứ 3 âmmưu đen tối khác đề

bóp méo vấn đề tôi mới dám trình bày sự thực với quý-vị .

c ) Một điều nữa , chúng tôi xin trình bày với quý vị là

Thiếu tướng Đoàn-văn- Quảng đã tàn nhẫn giết chết nhiều

Tân bình quân dịch : từ ngày Ông về làm Chỉ huy trưởng.

phần vì bắt tân binh quân dịch học tập quá sức chịu đựng

của con người , phần vì cấm vợ con quân nhân cơ hữu cung

cấp thức ăn nước uống cho Tân binh quân dịch ở quanh bại

tập tên họ chịu đói khát quá độ thành ra số Tân binh quân

dịch bị đau tất nhiều .

Thưa quý vị , ngoài ra , tôi cũ 8 xin trình.by với quý

vị về các hành động tàn hại của Thiếu-tướng Quảng .

Ông lại còn khó khăn chỉ thị cho các Tiêu-đoàn đưa

Tân binh đi bệnh xã cứu cấp chỉ khi họ đã gần chết hoặc

là ... da chết mới cho sang bình xi , vì thế cho nên các Bác sĩ

của bịnh xá dù tận tâm mấy cũng bó tay và số tử vong tăng

khủng-khiếp (có ghi kết quả ở bệnh xá) .
4. - Các hành động tàn hại của Thiếu tướng Quảng .

1) Trước đây, mỗi sáng chủ nhật, Thiễu-iường Quảng

tự ý cấm xe từ ngoài vào và cho xe từ trong ra , thưng cách

dây 3 tuần lễ , không biết tôi hứng thể nó, ông cấm ngược

lại tức là cho xe vào và cấm xe ra .

Thưa quý vị . tôi cũng đã trình bày với quý vị về các

hành vi gian trá , việc làm hống hách, sự phá hoại quốc-lách

của Chính-phủ , sự giết tân bình quân dịch của Thiếu -tướng

Đoàn- văn-Quảng .

Ông vượt quyền chính quyền địa phương, làm việc theo

hứng của mình tạo bất tận với chính quyền địa phương, và

gây những khó khăn cho dân chúng .

Chúng tôi cũng xin quý vị sớm có một quyết định về vấn

đề nầy để cứu lấy hàng ngàn gia đình quân nhân cơ hữu đang

quằn quại đói khát vì Thiêu -tung Qáng để cứu lấy mạng

sống của những Tân binh bị đối xử bạc đãi và vô pháp dạo .

Thưa Quý vị,

Khi xảy ra chuyện rắc rối thì lại không dễp thẳng thắn

nhận lỗi , nhờ Quận-trưởng Hốc- môn nhận trách nhiệm bộ

nhưng không được ti ế mà vẫn cả gan bìa tạo ra 1 Bưu điệp

số 76 :/ YKQT / HQ/ K với ngày kỷ 19-9-72 dù cuối trách

ahiena.

Ngoài ra , chúng tôi cũng xia trình với quý vị một diện

nhỏ nữa là kể từ ngày Tướng Quảng về Quang -trung thì nguyên
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số xắng nhớt của ông và vài 3 bà vợ của ông chạy chơi đã

tốn nhiều hơn là của cả một bệnh xá Quang-trung phục- vụ cho

hàng trăm , hàng ngày , hàng chục ngàn tập bình quân dịch.

cũng như của quân nhân cơ hữu

1972. Do đó chiều điều 4 luật số 09/68 pgày 23-10-1968

về tổ-chức và điều hành Giám-tát-viện, Hạ-nghị viện phải

chi - định 3 Giám-sat -viên vào Giám-sat - viện pháp- phiệp II ,

nhiệm kỳ 1972-1976 .

Thư quý vị , tôi xin phép trình bày với quý vị tới đây

vì thì giờ có hạn. Sau đây , chúng tôi sẽ gởi đến quý vị một

số tài liệu đầy đủ hơn nữa.

Tuân-hành quyết định của Hội đồng Chủ-tich trong phiên

họp ngày 9-10-1972 , hôm nay ủy- ban Tư - pháp Định-chế

chúng tôi hân hạnh được thuyết -trình trước phiên họp khoáng

đại của Viện về đạ -nghị lịch trình và phương thức Hạ-phi

viện chỉ định 3 Giám sát viên vào Gián-sát - iện.Xin chân thành cám ơn Ông Chủ Tịch và Qúy vị

(Vỏ tay) Kính thưa ông Chủ- tich,

O. CHỦ- TICH
Thưa Quý Đồng-viện .

Kính thưa Quý Đồng - viện,
Về đe-nghị lịch trình và phương thức Hp -nghi viện chi

định 3 Giám-gát - vin vào Giám -gát - việp , ủy- ban Tư -phíp

Định -chế chúng tôi lần lượt đềnghị như sau :

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần phật-ký địa

phương và đi vào nghị - trình chính-thức ngày hôm nay là phúc

trình của ủy-ban Tư- pháp Định - chế về việc Hạ-nghi-viện chi

định 3 Giám- gát- viên nhiệm kỳ 1972 - 1976.

I. - Lịch trình chỉ định 3 Giám-sat-viện.

1.- Thời gian nộp đơn :

Chúng tôi kính mời ủy-ban Tư -pháp Định -chế lên bàn

thuyết- trình - đoàn.
Từ 8 giờ ngày 17-10-1972 đến 18 giờ ngày 21-10-72.

Kính thưa Quý đồng viện ,
2. - Ngày niêm- yết và phổ biến đến Dân-hiều danh -sách

ứng-cử - viên lần I.

Từ 8 giờ ngày 22-10-1972.
Trước khi trao lời cho ủy ban, chúng tôi trân trọng

thông báo tất cả quý đồng viện : trong phiên họp ngày 9-10-72 ,

Hội-đồng Chủ- ich đã chất-thuận cho ủy- ban Tư - pháp Định

chế phúc-tình trước khoáng-đại theo thủ tục khẩn cấp vấn

đề Hạ-nghi - việc chỉ định ba Giá m -gát-viền nhiệm-kỳ 1972

1976.

3- Thời-gian bổ túc hồ-sơ.

Từ 8 giờ ngày 22-10-1972 đến 18 giờ sgày 24-10-1972.

4.- Thời-gian khiếu nại tư cách ứng-cư-viên .Hội-đồng Chủ -tich cùng ấn- định cuộc thảo luận này sẽ

thực -hiện trong một phiên họp, tức là phiên họp sáng hôm

nay, ngày 16-10-1972 Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho

Ông Chủ tịch ủy-ban Tư- pháp Định-chế .

Từ 8 giờ ngày 22-10-1972 đến 18 giờ ngày 23-10

1972

6. LÊ- CHÍ HIẾU (Chủ-tịch Ủy ban Tư- pháp Định

che ).

5.- Thời-giap cứu xét hồ sơ.

Từ 8 giờ ngày 24-10-72 đến 24 giờ ngày 26-10-1972.

6 . Ngày niêm yết và phổ biến đến Dân-biều danh

cách ứng cử viên lần 2.

Tuân hành quy-định của Hội đồng Chủ-tich họp ngày

9,10.1972 giao cho Ủy ban Tư-pháp Định-chế phúc-trinh

về dº -nghị lịch trình và phương- thức Hạ-nghi- viện chi-anh

3 Giám sát viên pháp-nhiệm II nhiệm-kỳ 1972-1976, trước

khi đi vào phần phúc-trình, chúng tôi xin phép Ông Chủ

tịch được tính gởi đến quý vị Trưởng khối lòng chân-thành

cảm tạ của chúng tôi khi quý vị Trưởng- khối đã đề-cử các

khối viên đầy đủ vào ủy- ban Tư-pháp Định-ch..

8 giờ ngày 27-10-1972.

7.- Ngày chỉ định Giám-sat- viên.

Thưa Ong Chủ-tịch , 28-10-1972

Kính thưa Quý vị . Phiên họp khoáng đại (không thảo luận) ngày 28-10-1972

sẻ chị định 3 Giám-gát-vien .

Chúng tôi xin đi ngay vào bảu phúc-trình của ủy ban
Tu-pháp Định-chế.

II.- Phương-tbức cứu xét và chỉ định 3 Giám-sat-viên .

Kính thưa Ông Chủ tịch . Điều 3 luật số 09/68 ngày 23-10-1968 về tổ chức và

điều hành Giám-sat-viện minh định có thể được chỉ định làm

Giám sát viên các công dân hội đủ những điều kiện sau :Thưa Quý Đồng-viện ,

Giám-sat-viện là một cơ quan biển -định và nhiệm-ky

Giám-sat- viên pháp-nhiệm 1 sẽ chấm dứt vào ngày 31-10

) Có quốc -tich Việt-nam nguyên thủy hay dã hồi tích

ít nhất 10 năm tính đến ngày 31 tháng 12 năm được chỉ định
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2) Đủ 30 tuồi tính đến ngày 31 tháng 12 năm được

chỉ định.

tôi đề nghị khoáng-đại chấp thuận cho thành lập một Hội

dồag cứu xét hồ sơ ứng cử viên Giám-sat - viền với thành

phần được đềnghị như sau :

3) Không bị án đại hình hay tiêu hình ngoại trừ các tội

phạm sơ xuất hay bất cần . Chủ-tich Hạ-nghi-viện Chủ-tich

Tồng Thơ-ký Hạ-nghi-viện Thơ tỷ4) Cư ngụ liên tục tại Việt-nam ít nhất 5 năm tính tới

ngày 31 tháng 12 năm được chỉ định. Thời gian công cán

hay lưu vong chính trị tại ngoại quốc được kề như thời gian

cư ngụ tại nước nhà .

Chủ -tịch Ủy-ban Tu-phápĐịnh-chế Thuyết-trình - viên

Chủ-tịch Ủy-ban Nội-vụ Hội-viên

5) Ở trong tình trạng hợp lệ quân dịch.

Trưởng Khổi hoặc Đại-diện Hội-viên

Ngoài ra không có luật nào cấm Hạ-nghi-viện chỉ định

Dân-biều hoặc Nghị-xi làm Giám-gát-viên nên ủy ban Tư.

pháp Định-chế chúng tôi phân biệt được 2 loại ứng-cử - viên :

Hội đồng này sẽ đảm nhiệm việc cứu xét và chung quyết

việc chấp nhận hoặc bác bỏ hồ sơ các ứng cử viên Giáp

sát-viên theo đa số quá bán tổng số hội viên . Nếu số phiếu

ngang nhau, phiếu của Chủ tịch Hội-đồng có hiệu lực tài quyết.1 ) Ứng cử viên không là Dân - bieu, Nghị-si

2) Ứng cử viên là Dân- biều , Nghị-si .

Đối với ứng cử viên loại : Ủy ban Tư- pháp Định

chế chúng tôi đề nghị hồ sơ ứng cử phải do đích thân ứng

cử viên nạp gồm có các văn kiện sau :

Chủ-tich Hạ-nghi -viện chiếu theo quyết-định của khoáng

đại sẽ ban hành một quyết định ấn-dynh việc thành-lập và quy

định phiệm vụ của Hội đồng Cứu xét hồ-sơ này. Và như

vậy trong phiên họp khoáng- đại (không thảo luận ) ngày 28

10-1972 . Hạ-nghi -viện sẽ chỉ định 3 Giám sát viên trong

số ứng cử viên đã được Hội đồng Cứu xét hồ sơ ứng cử

viện Giám sát viên chấp thuận cho niêm yết danh sách lần

thứ hai .
1 ) Đơn xin ứng cử (có ghi rõ địa chỉ liên lạc tại Sai

gon )

2) Trích lục khai sanh hay án thể vì khi sanh .

3) Tư pháp lý lich phiểu số 2 hoặc phiếu số 3 không

quá 3 tháng tính đến ngày nạp đơn.

Về phương-thức chi- đinh Giám-sat-viên . ủy-ban Tư

pháp Định-chế chúng tôi đề nghị cùng khoáng-đại phương

thức bỏ phiếu kín , đa số tương đối . Mỗi Dân-Điều được

quyền lựa chọn từ một đến tối đa 3 Giám-sat-viện ( hề thức

bầu đơn danh hợp tuyền, đa số tương- dõi và kín).

4) Chứng chỉ có quốc tịch Việt-nam nguyên thủy hoặc ít

nhất chứng chỉ đã hồi Việt tịch.
Kính thưa ông Chủ-tịch,

Thưa Quý công việc ,
5 ) Giấy chứng nhận cư ngụ liên tục tại Việt-nam it

nhất 5 năm do Đô, Tinh , Thị cấp .

6) Chứng chỉ hợp lệ tình trạng quân dịch cho nam ứng

cử viên).

Trên đây là những đề-nghị của ủy-ban Tư - pháp Định

chế chúng tôi về lịch trình và phương thức chi -định 3 Giá :

sát- viên vào Giám sát việc phá -nhiệm II , nhiệm-kỳ 1972 –

1976, ủy ban chúng tôi mong được sự góp ý của quý đồng

việp và khoáng - dại quyết định một lịch -trình và phương-thức

hữu hiệu nhất cho việc chi -anh 3 Giam-sat-viên.

m

Đối với ứng cử viên loại 2 : Ủy-ban chúng tôi đã

nghị muốn ứng cử Giám-gát - viên, ứng cử viên này chỉ cần

phải nạp :
6. CHỦ- TICH

1 ) Đơn xin ứng cử.
Kính thưa Quý công việc ,

2) Trích lục khai sanh hay án thể vì khai sanh ( Chiều

điều 3 Luật số 0968 ngày 23-10-68 công dân muốn được

chi định làm Giám-sat- viên phải đủ 30 tuổi tính đến ngày 31

tháng 12 năm được chỉ định . Nghị sĩ được tạm miền nạp

văn-kiện này) .

Sau phần phúc-trình của ủy-ban là phần thảo-luận .

Trước khi trao lời cho quý đồng việc lên diễn-din phát

bều ý-kiển , chúng tôi xin trình quý đồng việc là trong luật số

9/68, có những điều khoản liên-quan đến việc tuyển chọn

Giám - gát- viên ,

3) Đơn viết tay xin từ chức Dân-biều hoặc Nghị-ai kề

từ ngày có sắc lệnh bổ nhiệm làm Giám-sat-viên .

Tuy nhiên, hồ-sơ cũng phải được bồ-túc đầy đủ như hồ

sơ ứng - ử - viên loại 1 nêu tiêu trong hạn 15 ngày kể từ ngày

Dân biều hoặc Nghị-si được Hạ-nghi-viện chỉ định làm Giám

sát -viên .

Về thành -phần Giám-sat-viên do Hạ-nghi -viện đề cử,

có những chi-tiết không được dy-trù trong đạo-luật , và cũng

như hồi pháp-nhiệm I , khoáng-đại cần phải quyết"nghị về

những điều khoản đó cũng như trong tờ trình của Ủy ban

Tư-pháp Định- chế , chúng ta thấy có ba vấn- đề căn bản mà

khoáng-đại cần giải -quyết :

Vì thành-phần ứng cử viên Giám -sat- viên được nới rộng

cho các công- dâu bội đủ điều kiện luật định nên ủy ban chứng

1 ) Lịch-trình đề tuyển chọn Giám-sát-viên,

2) Thành phần của Hội đồng cứu-xét hồ -sơ , và
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3) Phươgthức tuyển chọn . Kính thưa Quý đồng viện .

và cho tôi mất thời gi * , chúng tôi kính trong quý đồng

viện lần lượt thao -luận về 3 vấn-đề căn bản đó .

Chỉ có một đề -nghị của Ủyban Tư pháp Định-chế chúng

tôi , vì vậy chúng tôi xin ông Chủ-tich cho bều -quyết về

lịch trình do uy-ban Tư-pháp Định-chẻ đề nghị, xin cám ơn

quý vị .Chúng tôi xin cám ơn quý đồng việc trước .

O. CHŮ -TICH .Bây giờ, chúng tôi xin mời quý động viên nào có ý:

kiến về phúc trình của ủy-ban lên diễn đàn .

Kính thưa Quý đồng việt ,

Ủy-ban Tr- pháp Định-chẽ vừa trình đọc lịch trình tuyển

chọn ba ứng-cử- viên thành phần Hạ-nghi-viện.

Trước hết , chúng tôi đề nghị với tất cả quý đồng- việu

thảo luận về lịch -trình tuyển chọn Giám-sát viên và kính mời

quý đồng viện có ý kiến về dềm này lên diễn đàn . Nếu không

có đồng việc nào lên đến-đan về điểm này, chúng tôi kính

đe-nghị khoáng đại cho thông qua lịch-trình đã được ủy-ban

đề- nghi với khoảng-đại . Chúng tôi kính mời ông Chủ tịch ủy

ban đọc lại lịch trình để cho thoáng đại biểu quyết .

Bây giờ , chúng tôi xin đặt câu hỏi và khoáng-đại biểu

quyết .

6. Chủ-tịch Ủy ban Tư -pháp Định -che
Quý đồng việc nào chấp thuận lịch- trình tuyển chọn ứng

cử viên Giám sát viên thành phần Hạ- nghi- việu mà ủy-ban

vừa tinh- bày dọ : trước khoáng-đại , xin giơ tay.

Tuấp hành chí - thị của ông Chủ tịch, chúng tôi xin đọc

lịch-trình của ủy-ban Tư-pháp Định-chế đề nghị về vấn-dề chi

định ba Giám - át - viên :

80 vị chấp thuận

LỊCHTRÌNH CHỈ ĐỊNH 3 GIÁM SÁT.VIÊN

VÀO GIÁM -SAT-VIỆN PHÁP-NHIỆM

2 -NHIỆM KỲ 1972 - 1976

Như vậy , lịch trình tuyển chọn Giámát - vien về thành

phần của Hạ nghị viện đã được khoáng đạt chấp-thuậa thông

qua.

1.- Thời -gian nộp đơn : Chúng tôi xin cám ơn quý đồng việt .

Từ 8 giờ ngày 17-10-1972 đến 18 giờ ngày 21-10-1972 Bây giờ, chúng tôi kính mời quý đồng việc góp ý về

thành phần hội-đồng cứu xét hồ sơ ứ0g cử viên Giám -sát.

viên do ủy ban đề nghị trong bản phúc trình đã gởi đa quý

đồng viện .

2. Ngày niêm-yết và phổ biến đến Dân-bieu danh-sach

ứng-cử - Điện lần 1

Từ 8 giờ ngày 22-10.1972 đến 18 giờ ngày 24-10-1972.

3.- Thời-gian Bồ - túc Hồ-sơ :

Chúng tôi kính mời quý đồng viện nào có ý-kiến về

điểm này lên diễn đàn . Níu không đồng viên nào có ý kiến,

chúng tôi đề nghị khoáng dại thông qua đều 2 của phúc

trình ủy- ban, tức là thành phần Hội-đồng cứu xét hồ sơ

ứng cử viên Giám sát viện . Chúng tôi kính mời Ông Chủ

tịch ủy ban trình đọc thành phần của hội-đồ 1g để cho thoáng

đại biểu quyết .

Từ 8 giờ ngày 22-10-1972 đẳn 18 giờ ngày 24-10-1972

4. – Thời-gian Khiếu nại tư cách Ứng cử viên :

Từ 8 giờ ngày 22-10-1972 đến 18 giờ ngày 23.10.

1972.

O, LÊ -CHÍ HIẾU (Chủ-tịch Ủy-ban Tư - pháp Định
che).-

5. - Thời- gian cứu xét hồ- sơ :
Tuân hành chi-thi của ông Chủ-tich , chúng tôi xin .

đọc thành phần của hội đồng do ủy-ban Tư - pháp Định-chế

đề nghị để khoáng đại quyết định.
Từ 8 giờ ngày 24-10-1972 đến 24 giờ ngày 26-10-1972 .

6.- Ngọy niêm yết và phô- biến đến Dânbiểu danh -sách

Ứg-cư - viên lầu 2 .

Thành phần Hội đồng Cứu xét Hồ sơ Ứng cử viên

Giám sát viên” được đề nghị như sau :

Từ 8 giờ ngày 27-10-1972

7.- Ngày chi - định Giám sát viên :

Chủ -tich Hạ - nghi- viện Chů- rich

Tổng thư ký Hạ-nghi-việp Tho -by

Chủ tịch ủy-ban Tư - pháp Định-chế Thuyết-trinh-viên

Chủ-tịch Ủy ban Nội- vụ Hội - viet
Ngày 28-10-1972

Kính thưa ông Chủ-tich, Trưởng khối hoặc đại -diện



476 27 tháng Tư 195 !CÔNG-BẢO VIỆT NAM CỘNG HÒA - AN-BÀN QUỐC-HỘI - H.N.P

Ô. CHỦ- TỊCH. đối với ứng cử viên thành phần đường kim Dân - Kiều và Nghị

sỉ thì ủy -ban có đề nghị một thủ tục đặc biệt , tức là hồ -sơ

hết sức giản dị .Chúng tôi xin đặt câu hỏi dà Quý đồng viện bều -quyết.

Quý đồng viện nào chấp- thuậa thành phần Hội-dồng cứu

xét hồ- sơ ứng- cử viên Giám-sat-viên thành-phầa Hạ-nghi-viện

do ủy ban de- nghi, xin giơ tay .

Chúng tôi cũng mong quý đồng viện góp ý về đem đi

vì nếu quý đồng việc không có ý kiến gì khác với đề nghị

của ủy - ban thì chúng tôi cũng xin ủy ban nên đưa ra để cho

khoáng dại biểu quyết hầu Hội- đồng sau này tiềa việc thi -hành .

ho so

78 vị chấp thuận

Chúng tôi kính mời Ông Chủ-tịch ủy-ban nhắc lại khoản

hồ sơ hết sức giảm dị dinh riêng cho quý vị ứng -cử - viên

Giám sát- Việp thuộc thành phần ưu tiên Dân-biều và Nghị

81 ,

O. LÊ-CHÍ HIẾU (Chủ-tịch ủy-ban Tư - pháp Định .

che) .Như vậy, thành-phần hội-đồng cứu -xét bồ-sơ ứng-cử.

viện Giám-gát-viên đã được khoáng-ỏại thông-qua , Chúng tôi

xin cảm ơn quý đồng viện . Tuân hành chỉ thị của Ong Chủ tịch , chúng tôi xin

trình khoáng đại về hồ sơ của ứng cử viên thuộc thành-phần

Dân-biều và Nghịsĩ đề khoáng đại tùy nghi quyết- định.Bây giờ, còn một điểm căn-bản thứ ba là phương thức

chi-dynh do ủy-ban đề nghị, Chúng tôi kính mời quý đồng viện

nào có ý-kiến về điều này . lên dến-đin . Nếu không có đồng

viện nào góp ý về điểm này , chúng tôi đề-pghị ủy ban trình

dọc phương thức chỉ định mà ủy bản đề nghị và khoáng.

đại biểu- quyết.

Đối với ứng - cử viên thuộc thành phần Dân - biểu và

Nghị-si, ủy-ban chúng tôi đề nghị : muốn ứng-cử Giám-sat

viên , ứng-cử viên này chỉ cần phải nạp :

1 ) Đơn xin ứng cử

6. LÊ- CHÍ- HIẾU ( Chủ-tịch ủy - ban tư - pháp định

chế). - 2) Tích -lục khai-lanh hay án thể vì khai sanh .

Chúng tôi xin trình trước khoáng - đại về phơngthức

chi- định Giám-sat-viên do ủy ban tư pháp định-chế chúng tôi đã

nghị cùng khoáng-đại . Phương-thức đó như sau : Phương

thức bỏ phiếu kín , đa số tương - đối. Mỗi dân -biều được quyền

lựa chọn từ 1 đến tối đa 3 ứ g -cử viên Giám-sát-viên theo

the-thức bầu dọn danh hợp tuyền , đa số tương-dối và kín .

(chiếu điều 3 luật 09/68 pgày 23-10-1968 . Công dân

muốn được chỉ định làm giám-sat- viên phải hội đủ 30 tuổi

tính đến ngày 31 tháng 12 năm được chi-dynh . Nghi-hi được

tạm Diễn tập văn-kiện bầy).

O , CHỦ- TICH

3) Đơn viết tay xin từ chức Dân-hiều hoặc Nghị-xi là

từ ngày có vắc-lệnh bổ nhiệm làm Giám-sát viên. Tuy nhiên ,

bồ-sơ cũng phải được bỏ túc dầy đủ như hồ sơ ứng -ct - in

loại 1 được nêu tiền trong hạn 15 ngày kể từ ngày Dân-bieu

hoặc Nghị-si được Hạ-nghị viện chỉ định làm Giám -sat - viên .Chúng tôi xin đặt câu hỏi và khoáng-đại biểu-quyết , quý

đồng viên nào chập-thuận phương -thức chi-định giám -sat-vien

về thành-phần Hạ"nghi- viện do ủy ban đê-nghị mà ông Chủ

tịch ủy-ban vừa trình đọc trước khoáng dại , Xin giơ tay .

Chúng tôi xin ông Chủtịch lấy biểu-quyết của khoáng

đại về vấn-đề hồ-sơ của ứng-cư-viên thuộc thành phần Dân

bều và Nghị-si .

80 vị chấp -thuận
Xin cám ơn ông Chủ tịch

O. CHŮ-TICH

Kính thưa Quý đồng - viện , Chúng tôi kính mời quý đồng việu nào có ý kiến về điện

tây, lên đến- dàn. Nếu không có đồng việc nào có ý kiến

trái ngược , chúng tôi đề nghị khoáng- đại thông qua .Như vậy , phương thức chỉ định ứng cử viên Giám sát

Viên về thành phần Hạ-nghi- viện đã được khoáng đại thông

qua . Chúng tôi xin cám ơn tất cả quý công việu. Quý đồng viện nào chấp thuận thông qua thủ tục đặc

biệt về việc nạp hồ-sơ ứng-cử Giám-sat-việt dành riêng cho

ứng- cử-viên thuộc thành phần Dân-bều và Nghị-si đương

nhiệm , xin giơ tay .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi cũng xin thành thật cám ơn quý đồng viện

đã ủy phố cho tôi điều khiển Hội đồng Cứu xét . Tuy nhiên ,

trong việc cứu xét hồ sơ ứng-cử viên , chúng tôi thấy có một

vấn đề cũng cần nêu lên và khoáng đại biểu quyết và chúng

tôi tiện việc thi hành , đó là về hồ sơ ứng-cử- viên .

81 vị chấp thuận

Về những hồ sơ do tư nhân , nói rõ hơn là mọi công dân

de nạp , thì hồi pháp nhiệm I của Giám-gát- Việu cũng như

kỳ này, Ủy-ban đã minh thị rõ rệt trong tờ trình . Tuy nhiên ,

Như vậy, thủ tục nạp bồ- sơ dành riêng cho quý vị ứng

cử-viên thuộc thành-phần Dân -bều và Nghị-xi đương nhiệm
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đã được khoáng-đại chấp-thuận thông qua . Chúng tôi xin
cám ơn quý đồng viện.

QUYẾT- ĐỊNH

Đến đây, chúng tôi nhận thấy không còn vấn- đề gì đó

đưa ra khoảng- đại biều-quyết nữa , chúng tôi xin trao lời lại

cho ông Chủ -tich ủy - ban Tư- pháp Định-chế.

Tích Quyết - định số 96-H/HC/KT/QĐ ngày 7-10-1972

sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 147 - H / HC/KT/ QĐ ngày

30-12-1971 V/v thiết lập quý ứng trước tiên-khóa 1972

tại Hạ nghị -viện .

O. LỆCHÍ- HIẾU ( Chi-tịch ủy -ban Tư -pháp Định
cha).— Điều 2 của Quyết-định số 147- H /HC/KT/ QĐ ngày

30-12-1971 thượng chiếu được sửa đổi và thay thế như sau:

Lin đầu tiên , ủy ban Tư -pháp Định-chế chúng tôi

trình ra trước khoáng- đại một phúc trình có tính-cách khấu

cấp và được khoáng đại đã đồng ý hoàn toàn với bàn phúc

trình của ủy-ban Tư pháp Định- chế chúng tôi .

“ Điều 2 Mới Ngân khoản cấp cho các quy được ấn

định như sau :

1 ) 8.000.000$00 de trá :

Phu- cấp vảng-phản,

Thay mặt cho Ủy ban Tư pháp định cha, chúng tôi

không biết nói gì hơn kính đệ trình địa ống Chủ tịch cùng

quý đồng viện lời chân thành cảm tạ của ủy-ban Tpháp

Định-chế . Phu- cấp Công- cáo,

Xin cảm tạ ông Chủ -tịch cùng quý đồng viện . Bệnh - việt- phi, sung vào Mục 2, Chương 106 , điều

1 (Quý số Hạ nghị- viện 1/72 . )

(Vỗ tay)

2 ) 4.800.000 $ 00 de trå :

O. CHŮ- TICH .

Kính thưa Quý Đồng- viện,

Các chi- phi lặt vặt khân cấp và chi - phi bắt buộc Sơn

vào Mục 2. Chương 106, Điều 3 ( Quý số HNV2/ 72).

Ngân khoản ấn-định cho mối quý được cấp như sau :Chúng tôi xin thay mặt Văn-phòng, có lợi nhiệt thành

cảm ơn Ông Chủ -tịch ủy- ban cũng như tất cả quý vị trong

ty - ban Tu -pháp Định -chế đã nỗ lực và sốt sắng trong những

ngày đầu của năm thứ nhì , trish bày trước khoáng dại kịp

thời và hết sứ : ó rệt và khoáng dại thông qua những phương

thức Hạ nghị- iện chỉ định 3 Giám-gát -viên nhiệm kỳ 1972

1976 .

Mục 2. Chương 106, Điều 1 : Mười sáu ( 16) quý

phiếu đều nhau, mối quý phiếu 500,000 $00.

Mục 2. Chương 106. Điều 3 : Mười hai ( 12) quý

phiếu đều nhau, mỗi quý phiểu 400.000 $ 00. Các quy thứ

nhứt , thứ hai và thứ ba được cấp ngay sau khi quyết định

được duyệt-ký.Chúng tôi cũng cámơn tất cả quý đồng viện đã đến họp đông

đủ để chúng ta có thể xúc- tiện ngay một vấn - đề hiện - định.

Đến đây , trước khi tuyên-bô bê-mạc, chúng tôi kính nhắc tất

cả quý vị Chủ tịch Ủy ban cố gắng từ đây tới vào khoảng nửa

tuần này, để có thể chúng ta hoàn thành việc tổ chức các văn

phòng ủy ban, để có thể xúc - tiến ngay công tác lập -pháp.

Các khoản chi tiêu về quy thứ nhất phải chứng minh

xong mới được cấp quý phiếu thứ tự và lần lượt theo thứ

tự như trên.

Những chi phí bắt buộc liệt kê trên đây được thanh

toán đến hết ngày 31-12-1972.
Chúng tôi xin cám ơn trước quý vị Chủ-tịch ủy ban và

một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự công-tác của tất cả quý

vị Trưởng-khối. Tưởng-nhóm , quý vị dân-bều không khối,

đã tiếp tay với văn -phòng chúng tôi trong việc tổ-chức các

ủy-ban để chúng ta có thể xúc-tiến nhanh công-tác lập -pháp.

Việc chứng minh quý phải được hoàn tất chậm nhất là

ogày 31-01-1973.

Chúng tôi , một lần nữa, xin thành thật cám ơn toàn thế

quy động viện .

Số tiền quỹ ng trước phải được kỷ thác vào trường

mục không lời tại Hồng Ngân-khổ.

Đến đây, chúng tối xin tuyên-bô bế mạc phiên họp hôm

day .

Quảnlý kế toán được giữ một số tiền điện tim là Ba

mươi ngàn đồng chẵn ( 30.000$ 20 ) để trả bằng tiền mặt

những chi phí lặt vặt và khẩn cấp.

Những chi-phiếu của Quản-lý kế toán xin rút tiền tệ

phải được Chun- chi - viên Ngân -sách Hạ nghi -việu tiềa ký .
BỂMạc : 10 giờ 40 °

( Kỳ dự không thay đổi) .

Tổng Thưký.

HOÀNG-THÔNG

Chủ- tich

NGUYỄN-BA - CẦN

7
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Nguyễa -ngọc- Văn. Chính sự vụ Sở Hành

chánh và Nhân viên Hội viên

Quyết định số 97- H / HC /KT/ QĐ ngày 7 tháng 10.1972

thâu hồi Quyết địnhsố 132- H / HC/KTQĐ ngày 8.

12-1971 và có ông Lụ hiền Tài giữ chức vụ Thanh

Toán Điên Đà ông Vũ văn Quí giữ chức vụ Kiểm soát

viên Ước chi tại Hạ nghị viện .

Nguyễn-hoàng- Linh, Chánh sự vụ Sở

Thông tin và Báo chí Hội- viên

Chủ-tich Hạ-nghi-viện ,

Chiểu Hiến pháp Việt-Nam Cộng hòa ngày 01 / 4 /

1967 ; Trích Quyết-định số 100 H | HC |KTQD ngày 12tháng 10

[9/2 thu hồi Quyết định số 133.H| HC|KT|QP ngày

9 12-1971 và ấn định lại thành phần Hội đồng đầu

thầu và khảo giá tại Hạ Nghị - piện,
Chiểu Nội quy Hạ Nghi-việu chung quyết ngày 26/

11/1971 ;

– Chiếu Biên bản Hạ Nghi-viện số 02/12/H2 /BB ngày

6/10/1972 bầu Văn phòng chính thức ;

Nay thu hồi Quyết định số 133.H/ HC/KT/ QĐ ngly

9-12-1971 thượng chiếu,

Chiều Quyết định số 132- H / HC/KT/ QĐ ngày 8 /

12/ 197i về việc cử Thanh toán viên và kiểm soát

viên Ước chi ;

Thành phần Hội đồng đấu thầu và khảo giá tại Hạ

Nghi-viện được ấn định như sau :

Chiểu nhu cầu công vụ ,

O... Nguyễn-phước-Quang. Đệ 1 Phó Tổng

thư ký Hạ Nghị - viện Chủ-tich

QUYẾT ĐỊNH :
Trầa- quang - Hiền , Giám-đốc Nha Công tác Hội - vien

Lê-ngọc- Tú, Chánh sự Vụ Sở Giao tế vàĐiều 1.– Nay thâu hồi Quyết- định số 132-H/HC/

KT/ QĐ ngày 8/12/1971 thượng chiều.

Điều 2. Nay cử :

Dịch vụ Hội- iên

6. Lý-hiện-Tài, Dân -Điều Hội kĩ Viên Hạ Nghị

việc giữ chức vụ Thanh toán Việu .

O. Vũ-văn- Quý. Dân-biểu Hội kể Viên Hạ Nghị

viên giữ chức vụ Kiểm soát Việp Ước chi

Quyết định số 10 H'HC/KTQP ngày 14 tháng 10 1972

thu hồi Quyết định số 140- H / HC/KT/QĐ ngày 23

12 1971 và ủy quyền cho b . Nguyễn văn Thông,

Tổng thư ký Hạ -nghi- Viện, Quyết định và duyệtbú

chuần-ch các hồ sơ chi tiêu tại Hạ nghị viện.và các chi phí thuộc Ngân sách Hạ Nghị - viện ( Mục 2,

Chương 106 ).

Chủ - Tịch Hạ- nghi - viện ,Điều 3.- Tông Thơ Lý và Tổng Quản trị Sự - vụ H.

Nghi- viện , chiếu nhiệm vụ , thi hành Quyết-định này.

Chiếu Hea-pháp Việt-Nam Cộng-Hòn ngồi 01

4.1967 ;Saigon, ngày 7 tháng 10 năm 1972

NCUYỄN-BA.CẦN
Chiếu Nội-quy Hạ -nghi- việu chung quyết ngày 26 .
11-1971 ;

Chiểu Biên-bản Hạ -nghi- Việu số 02-72-H2-BB

ngày 6-10-1972 bầu Văn-phòng chánh-thức ;

Trích Qua đt-định số 99 HHC/KT/QĐ ngày 12 tháng 10

1972 thu hồi Quyết định số 34 H/HC/K Q9 ngày

9.12.1971 và ổn định lại thành phần Hội đồng ! iếp

nhận tại Hạ Nghị- piện.

1

Chiếu Quyết-định số 140H/ HC/ K / QĐ ngày 23

2-1971 ủy-quyền cho O. Hoàng-Thông . Tổng thơ

Ký Hạ-nghi -Viện niên nhiệm 1971-1972, duyệt-k

chua chi các hồ -sơ chi tiêu sung dương vào ngân-sách

Hạ-nghi-Viện (Mục 2. Chương I 6 ) và tiền ký các

Chi-phiếu Ngân khố thuộc các Quý ứng trước, Luân

chuyền và Qý Thu -chi- viên Hạ-nghi- viện đến mức

tối đa một trăm ngàn đồng ( 100,000$00)

Nay thu hồi Quyết định số 134- H / HC/ KT/ QĐ ngày

9.12.1971 thượng chiếu ,

Thành phần Hội- dồng Tiếp nhận tại Hạ Nghị-viện đa

dinb abư sau : Chiếu Quyết-định của văn-phòng tại phiên họp ngày

12.10.1972 .

Q.6, Trương- Văn - Phúc. Đệ II Phó Tổng Thơ

ký Hệ Nghi-viện Chữ- tịch Chiều nhu cầu công vụ,
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QUYẾT- ĐỊNH Thảo -luận và biểu quyết theo thủ-tục thần - cấp DAL

số 38/72/TH2 < Quy- định thể thức bầu-cử bán phần Thượng

nghi-viện .
Điều I– Nay thu hồi Quvết-định số 140-H/HC/KT/

QP ngày 23 tháng 12 năm 1971 thượng chiếu. 3

Điều 2.– Nay ủy quyền cho Ô. Nguyễn-văn-Thống.

Tông Thơ- ký Hạ-nghi-viện :

Saigon, ngày 02 tháng 9 năm 1973

NGUYỄN-BA.CẦN

a) Duyệt ký chuẩn chi các hồ sơ chi tiêu dung đương

vào Ngân -tách Hạ nghị viện (Mục 2. Chương 106) kề sau :

Tất cả các loại phụ cấp , lương bằng của Dân- biều ,

Nhân viên Hành chính và quân nhân biệt phái.

Trích Quyết-định số 3 - H / HC/KTQĐ ngày 9 tháng 1-1973

thiết-lập 2 quý ứng trước về niên - khóa 1973 để trả

các chi phí lặt-mặt , thần-cấp, và chi phí bắt_buộc.

- Các bồi khoản cho Dân biểu (thuê văn phòng, di

chuyền, nhân viên và văn phòng phẩm).

- Tất cả các khoản chi thường xuyên và bắt buộc về

điện thoại , điện tín , bưu phí , điện , nước, xăng

nhớt , sửa chữa công xá và máy móc,

Nay thiết lập tại Hạ-nghi - viện trong niên khóa 1973,

những quy ứng trước và việc xử -dụng được chứng minh tu

để trả các khoản chi nói ở điều 5 của Sắc lệnh số 152 -SL

NSNV ngày 6-9-1966.

Ngân khoản cấp cho các quý nói trên được ấn - định

như sau :

b) Quyết định và duyệt ký chuẩn chị trong phạm vi kinh

phi dã dự trù trong Ngân sách (Mục 2. Chương 106)

những khoản chi ngoài các khoản ghi ở mục 1) đến mức

tối đa một trăm ngàn đồng ( 100.000$00). 1 8.400.000$00 dè trå :

Phụ cấp xăng phảnc ) Kiểm kỹ các chi phiếu Ngân khố thuộc các quý ứng

trước, Luân chuyển và Quý Thu chi viên Hạ nghị viện đến

mức tối đa một trăm ngàn đồng (100.000 $00). Phụ cấp công cán.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày duyệt ký . Bệnh viện phí sung vào Mục 2. Chương 106 .

Điều 1 (quý số Hi- nghi- viện 1/7 ).

Điều 4 – Tổng Thư ký . Hội kế viên Thanh toán viên ,.

Hội kể viện Kiểm soát viên Ước chi và Tồng Quản trị Sự

vụ Hạ nghị viện , chiếu phiệm vụ , thi hành Quyết định này.

2 – 3.600.0000$00 de tả :

Các chi phí lặt vặt , cần cấp và chi phí bắt buộc

sung vào Mục 2. Chương 106, Điều 3 ( Quý số HNX 2/73).

Saigon , ngày 14 tháng 10 năm 1972

NGUYỄN -BÁ -CẦN

Ngân khoản ấn định cho mỗi quý được cấp như sau :

Mục 2. Chương 106, Điều 1.- Mời hai ( 12) quý

phiếu đều nhau, mỗi quý phiếu 700.000 $ 00.

Quyền -định số 01- H'c/ TĐH ngày 2 tháng 1-1973, triệu

tập hóa họp bất thường thứ nhất năm 1973 vào ngày

8--1-1973 .

Mục 2. Chương 106, Điều 3. - Mười hai ( 12) quý

phiếu đều nhau, mỗi quý phiếu 300.000 $ 0. Các quy thứ

nhứt, thứ hai và thứ ba được cấp ngay sau khi Quyết- định

được duyệt ký.

Các khoản chi tiêu về quy thứ nhất phải chứng minh

xong mới được cấp quý phiếu thứ tự và cứ lần lượt theo

thứ tự như trên.Chủ-tịch Hi -nghi - viện,

Chiếu đều 47 khoản 3 Hiến-pháp Việt-nam Cộng hòa

ngày 1-4-1967 ;

Những chi phí bắt buộc liệt kê trên đây được thành

toán đến hết ngày 31-12-1973.

Chiếu kiển-nghị có 68 chữ ký của Quý vị Dân-bieu

yeu -cầu triệu tập một khóa họp bất thường :

Việc chứng minh quý phải được hoàn tất chậm nhất là

ngày 31-1-1974.

QUYẾT - ĐỊNH

Số tiền quý ứng trước phải được ký thác vào Tường

mục không lời tại Tông Ngân Khố.

Điều duy nhất : Nay triệu tập một khóa họp bất thường

thứ nhất năm 1973 thời gian 3 ngày kể từ thứ hai 8-1-

1972 de :

Quản Lý Ke- toán được giữ một số tiền điện kim là Ba

mươi ngàn đồng cải ( 0.00 $ 00) để trả bằng tiền mặt

những chi phí lặt vặt và thần cấp:
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CÔNG -Báo viỆT-LA CỘNG- HÓA
Te 19'3

AN BẢN QUỐC- hiệ: ! H 4.9 27 thin :

***Những chi phiếu của Quản Lý Ke - oán xin rút tiền ra

phải được Chuôn-chi-viên Ngân-sách Hạ-nghi-viện kiểm .

Ngân phiếu trợ cấp nói ở Điều 1 đề tên ông Nguyên.

văn Hân , Phát ngôn viên Hạ-nghi-việp và sung dưới 8 vào

Mục 2, Chương 106, Điều 5 của Ngân sách Hạ -ngay-việp,

Điện thoi 1973.6. Ngô-văn - Xem, Thư ký Đánh- máy Quốc-hội Thượng

hạng, hạng 4 được cử giữ chức vụ Quản-lý Kế toán Quý

này và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo thể lệ hiện hành.

Trích Quyết định số 8 HHC/ KT/ QĐ ngày 26 tháng 1

1973 cấp cho mỗi pt Dân- hiều số tiền 1000.000 $, đề

làm phương tiện cho công tác xã hội tại đơn vị trong

dịp hưu khóa thường lệ đầu năm 1973.Trích Quyết-định số 4.H| HC|KT|QP ngày 9tháng 1-1973

thiết lập một quý Luân chuyển pề niên khoá 1973 tạt

Hạ nghi- piện đề ứng trước tiền trợ cấp cho các tư nhân

và đoàn thể tại các địa phương.
Nay cấp cho mỗi vị Dân - bìu một ngân khoản là một

trăm ngàn đồng chân ( 100.000 $ 00 để làm phương-tiện

cho công tác xã - hội tại đơn vị trong dịp lưu-khóa thường lệ

đầu năm 1972.Nay thiết lập tại Hạnghi-viện trong piệp khoá 1973

một Quý Luân chuyền năm triệu đồng ( 5.000.00 $00) đề

ứng trước tiền trợ cấp cho các tư nhân và đoàn thể tại các

địa phương.

Ngân-khoản nói ở Điều I , tiên được tung đường vào

Mục 2. Chương 106, Điều 5 của Ngân -sách Hạ-nghi-viện,

Biên-khóa 1973 và ngập - phiếu đề tên là Le- thị- Tiếp, Chủ-sự

phòng Kê-toán Hạ-nghi- viện.
Số tiền của Quý Luây chuyền này được sung đường vào

Mục 2, Chương 106, Điều 5 của Ngân sách Ha-nghi- viện.

niên khóa 1973 và phải ký thác vào trường mục không lời

tại Tổng pha Ngân khố.

Quản lý Kế toán được giữ một số tiền điện kim là hai

trăm ngàn đồng chằn (200,000$c0) để ứng trước trong

trường hợp cấp bách , Những chi phiếu rút tiền phải được

Cluầu Chi Viên Hạ-ngay- viện kiểm ký .

Trích Quyết định số 09 H | HC| KT| QP ngày 27 tháng !

1973 cấp cho Pháiđoàn Hạ nghị viện công xuất tham

dự Hội nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Nghệ sĩ Á châu.

( kỳ 2 ) tại Tokyo số tiền ứng trước 465 000$ đồ dùng

làm giao tế phi cho phái đoàn tại ngoại quốc.Số tiền này phải được bồi hoàn trước ngày 31-1-1974.

BÀ Le-thị-Tiếp, Chủ sự Phòng Kế toán Hạ"nghi-viện

đuợc cử giữ chức vụ Quản lý Kế toán quý này.

7Nay cấp cho phái- đoàn Hạ-nghi-viện công xuất tham dự

Hội- nghị Tổng- Thơ- ký Liên-hiệp N - Á -châu ( 92) tại

Tokyo , một số tiền ứng trước là bốn trăm sáu mươi lăm

ngàn đồng (465.000 $ 10) đồ dùng làm giao tế -phí cho

phái- đoàn tại ngoại quốc. ( Quý số HNV/3/1 3 ) .

Trích Quyết- định số 5 - H / HC/ K / TQP ngày 20 tháng 1

1973 trợ cấp cho Tổng cục chiến tranh chánh trị Quân

lực Việt- Nam Cộng Hòa số tiền 1 000 000$, đề tồ

chức Cây Mùa Xuân chiến -si Quý -Sửu. Ngân-khoản nói trên được cấp bằng một quý phiếu duy

nhất , ngay sau khi Quyết định được duyệt ký và sung đương

vào Mục 2. Chương 106, Điều 3 Ngân-sách Hạ-nghi- viện

niên khóa 1973.
Nay trợ cấp cho Tổng Cục chiến tranh chính trị Quân

lực ViệtNam Cộng-Hòa số tiền là một triệu đồng bạc chắn

( 1.000 000 $00 ) đã tổ chức Cây Mùa Xuân chiến sĩ Quý.

Sứu .

Dân - bieu Hoàng-Thông, Trưởng Phái - đoàn, được cử

giữ chức-vụ Quản-lý Ke-toán Quý nầy .

Ngân phiếu trợ cấp nói ở Điều 1 đề tên Trung -tướng

Trần- văn - Trung, Tổng cục Tưởi g chiến tranh chính trị

Quân-lực Việt-Nam Cộng hòa, và đóng dương vào Mục 2,

chương 106 , Điều 5 của Ngân sách Hạ-nghi-viện, tiên khoá

1973 ,

Việc chứng minh số tiền ứng trước phải được thực

hiện theo thể lệ tài chánh hiện hành, ngay sau khi phái

đoàn về nước và thế làm là ngày 31-3-1973. Bố tiền này

phải hoàn toàn được chứng minh.

Trich Quyết định số 6 - H| HC|KT| QP ngày 20 tháng 1

1973 trợ cấp số tiền 700.000 $. cho 4 cùng chiến

thuật đề tổ -chức Cây Mùa Xuân chiến sĩ Quý Sửu.

Trích Quyết- định số 10 HHC/ KTQD ngày 29 tháng 1.

1973 trợ cấp số tiền 972.000% đề tổ chức cây mùa

xuân Quý sửu cho gia đình nhân viên Hành chánh và

Cảnh sát tòng sự tại Hạ nghị viện ,

Nay trợ cấp một số tiền là : Một triệu bảy trăm ngàn

đồng bạc chắn ( 1.700.00 $00) đề giúp 4 Vùng Chiến thuật

tổ chức Cây Mùa Xuân chiến- Quý-Sửu” .

Nay trợ cấp một ngân-khoản chín trăm bảy mươi hai

Bgàn đồng chia ( 972.000$00) về tổ chức cây mùa xuân

Quý sửu ( 1973) cho gia đình nhân viên Hành -chính vì
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Capa-sát tòng tự tại Ha"ghị viện có con từ 11 tuổi trở

xuống theo tiêu chuẩn rồi người cho một ngàn đồng

( 1000 $ 0).

Quyết- định về phương - diện lương đồng và giữ nguyên thân

niên trong ngạch tật cú (01-01-197 ) ,

Đương-8g được đăng tích trong ngạch Quả-trị Sự vụ

Quốc -lội dưới số 20.Khoản trợ cấp đối ở điều 1 trên dây sung đường vào

Điều 5 của Ngân-sách Ha-nghi-viện ( Mục 2 , chương 106)

Biên khóa 1973 và chi phiếu đề tên ông Nguyễn- văn-Hân,

Phát Ngân- viên Hạ-nghi - viện
Theo Quyết- định Số 84- H / HC/NQP ngày 21-8

1972 , nay chấp thuận cho Bà Ngô-thị- Quỳ. Janh ngày 14-2

1933 tại Hải phòng, Thơ- ký đánh máy Quốc- đội hạng 2,

(chỉ số lượng 290 ) , số trước tich 89, hiện tòng tự tại,

Sở Biên-bản Hạ-nghi -viện , được cải ngạch Tốc-ky-viên Quốc

bội với trậ: Tốc ký viên Quốc-đội hạng 3 (chi số lượng 290)

là từ ngày duyệt ký Quyết-định về phương diện lương bồng

và giữ nguyên thâm niên trong ngạch trật cũ.

Trích Quyết định số 11-HHC/ KT / QĐ ngày 15 tháng 2

năm 1973 V | V đặc cách bồi hoàn chi phí lưu hành cho

ông Dân - biều Hoàng - Thông

Tương tự được đăng tịch trong ngạch Tốc- ký - Tiên

Quốc hội dưới số trước tịch 61 .Nay đặc cách chấp thuận bồi- boàn cho ông Dâu - bieu

Hoàng- Thông. số tiền hai trăm bốn mươi hai ngàn tám trăm

sáu mươi bảy cồng chẳn. (242 867800 ) bằng 5IIUS , 30

(theo bội xuất 475 $ 60 một US$) giá vé máy bay lộ trình

Saigon Tokyo - Séqui - Taipei - Hồng Kông - Saigon mà ông

Dân-bều đã ứng trước mua để kịp tham dự Hội-nghị đồng

thơ-ký Liên hiệp Nghi-gi Archâu (kỳ 2) nhóm tại Đông-kinh.

Theo Quyết-định Số 91 -H/HC/NĐ/QĐ ngày 27.9.

1972, nay chấp thuận cho b. Nguyễn- thành-Chuột, Tùy

phái Quốc-hôi thượng hạng hạng 2 (CSL, 230) . Bố trước

tịch 0 , có bằng Tàu -học và chứng -chi Đệ-tứ , được cải

ngạch Cảnh- lại Quốc-bội với trật Cảnh -lại Quốc-hội hạng 2

(CSL.230) kể từ ngày duyệt ký Quyết-định về phương - diện

lương-Đồng và giữ nguyên thâm-niên trong ngạch trật củ (01 .

01-1972).

Ngân-khoản bồi hoàn nói trên vùng đường vào Mục 2 ,

Chương 106 , Điều 3 của Ngân-sách Ha-nghi - viện Biên

khóa 1973 và quý phiếu đề tên ông Hoàng-thông Dân-biều

H -nghi-viện .

Đương sự được đăng tích trong ngạch Cảnh-lại Quốc

hội dưới số 29.

Trích Quyết định số 14 H / HC/ KT/ QĐ ngày 20 tháng 2

1973 cấp thêm cho phái đoànHạ nghị - piện công xuất

tham dự Hội -nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Nght -si 4

châu (kỳ 2 ) tại TOKYO số tiền 10.000 $, đề thanh

toán khoản sai biệt đối suất 1.000US$.

Theo Quyết-định Số 94-H/HC/NĐ/QĐ ngày 7-10

1972, nay chấp thuận cho Bà Vũ-thị-Lụa, Thư- ký Quốc

hội tạng 3, số tt 99 , nghỉ giả hạn không lương ba ( 3) tháng

kể từ ngày 21-6-1972 đến hết ngày 19.9.1972 do Quyết

định số 52-H/HC/NĐ/QĐ ngày 7-6-1972 chiếu thượng,

được trở lại tiếp tục công-vụ tại Hạ nghi- viện kể từ ngày

20-9-1972.

Nay cấp thêm cho phái đoàn Hạ -nghi-viện công xuất

tham dự Hội- nghi Tàng Thơ- ký Liên-hiệp Nghi - vi Ả-châu

(kỳ 2)tại Tokyo thêm một số tiền mười ngàn đồng ( 10.000.800)

đề thanh toán khoản tại biệt hội suất 1.000US $ theo thông

cáo của Viện Hối đoái ngày 30-1-73 thượ8g chiếu .

Ngân -khoin nói trên cung đường vào Mục 2. Chương

1 6, diều 3 , Ngân-sách Ha-nghi - viện niên khóa 1973 và

Quý phiếu đề tên ông Hoàng Thông, Dân- Điều Hạ-nghi

viện, Trưởng Phái - đoàn.

Theo Quyết-định số 98-H/HC/NĐ/QA ngày 12-10

1972, nay chấp thuận cho cô Lê-thi - Ngọt, sinh ngày08-12

1938 tại Chợ-lớn , Thư ký Quốc-hội hạng 2 tại Hạ-nghi

viện , số trước tich 66, được nghỉ việc theo đơn xin kể từ

ngày 01-11-1972.

NHÂN-VIÊN

Theo Quyết định số 117-H/HC/NV/QA ngày 27-11

1972, nay chấp thuận cho Ô . Nguyễn -tan-Thọ, Thư-ke

Quốc-hội thượng hạng ngoại hạng ( CSL.482) số trước tịch

40. hiện biệt -phái tại Phủ quốc Vụ -Khanh- độc - Trách Chương:

Trình Khâu hoang Lập-ấp . được cải ngạch Tham-sự Quốc

hội với trật Tham-sự - Quốc- hội-thượng hạng hạng 4 (CSL.

510 kể từ ngày 01-01-1972 về hai phương diện thâm- niên và

lương bồng .

Theo Quyết định số 83-H/HC/NV/QĐ ngày 21-8

1972, nay chấp thuận cho 0 Nguyễn-trung- Nghi, Tham-sự

Quốc hội thượng hạng hạng 2 ( CSL.590), số trước tịch 22

được cải ngạch Quản -trị Sự -vụ Quốc-hội với trật Quản-tr

Sự-vụ Quốc-hội hạng 3 ( CS5.590) kề từ ngày duyệt kỷ

Đương sự được đăng tích trong ngạch Tham-sự Quốc

hội dưới số 52.
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Theo Quyet- dịnh số 122- H / HC/NVQP ngày 22-12-1972 đề hợp-thức- hóa , nay bộ dụng những nhân viên công nhật

có tên dưới đây vào các ngạch Thư-ký Đánh-máy, Điện-thoai-viên , Cảnh-lại và Tùy-phái Quốc - hội theo chi tiết thi sau :

So

thứ

ty

Họ. Tin

ngày và nơi sinh
Văn-bằng hạng bậc củ

Số

trước

tich

Ngạch trật và chi số lượng

mới ngày bộ dụng

Créc- chở

Thư-ký đánh-máy Quốc-hội

1 Dương Đức Thành

01-01-1936

tai Ha-nam

Bằng Tiểu -lọc

IC/c Đánh- máy do Bộ GD , cấp )

Thư ký Bánh-máy CN- B3/4

Thur--

150 | Thư-ký Đánh-máy QH tập-sự

với chi số lượng 270

k/ t 01-01-1972

Truy cập thâm-niên

quân-vụ :

040 07th 06pg

Điện thoại viên Quốc hội

2 8
Phan thị Ngọc Kiều

04-10-1946

tại Quảng-ngải

Bằng Tiểu - học

C / c Đệ nhị

Điện-thoai-viên CN. B3/3

Điện -thoai -viên QH tập-sự

(CSL.230)

k/t 01-01-1972

Thâm-niên còn giữ

lại : 04th 2ing

3 9Lại thị Khanh

25-10-1948

tại Thái- bình

Bằng Tiêu-học

C/cĐệ tứ

Điện-thoai-viên CN. B3/3

Điện-thoai-viên QH tập sự

(CSL. 230)

k/t 01-01-1972

Thâm niên còn giữ

lại : 01th 270g

Cảnh lại Quốc hội

30Bỏ thái Hòa

25-12-1925

tại Nam-định

C/c Số 2 BB.

Cực Đệ tứ

Cảnh- lại CN. B3/4 .

Cảnh- lại QH tập sự với chi

so lurong 210

k/t 11-05.1972

Truy cập thâm- niên

quân vụ : 10a 11th

Ong

Tùy phái Quốc hội

5 Nguyễn Văn Hữu

03-7-1941

tại Vinh -long

C/c ső 2 BB .

Tùy-phái CN. B3/4

76 | Tùy phái QH tập sự với

chỉ số lượng 150

k/t 02-6-1972

Truy cập thâm niên

quân vụ : 028 07th

28 og

6 77Tìm văn Nghi

25-12-1916

tại Hà-nam

Bằng Tiểu-hoc

Tùy- phái CN 1/6

Tùy phái QH tập sự với

chỉ số lượng 150

k/t 01-9-1972

Truy cập thâm niên

quân vụ : 01 04th

15ng

7 78Bỏ lê Lai

16-7-1931

tại Phú -thọ (BV)

Bằng Tiểu học

Tùy phái CN. B3/2

Tùy phái QH tập sự với

chi số lượng 140

k/t 02-6-1972

Tuy cấp thâm niên

quân vụ ; 07th 29ng

8 Phạm ngọc Vinh

17-5-1926

tại Quảng-nam

Bằng Tiểu học

Tùy phái CN . Ci /2

79 | Tùy phái QH tập sự

(CSL. 130)

b/ i 01-01-1972

Thâm niên giữ lại :

0812 2308

Theo Quyết-định : số 123.H/HC/Nv/QĐ ngày 22-12-1972 . nay cho ông Lê-công-Thành , Quản-trị Sự- vụ Quốc-hội ,

thượng hạng ngoại hạng sau 6 năm ( CSL. 1080) . số trước tịch 12 , được xếp lại ngạch Quản-trị Sự-vụ Quốc-hội theo quy-chế mới

với trật Quản-trị Sự-vụ thượng hạng ngoại hạng sau 3 năm (CSL. 1100), kể từ ngày 25-8-1972 về hai phương diện thâm niên và

lương bổng ;
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:Theo Quyết- định ; số 126.H/ HC/ NĐ / QĐ ngày 31-12.1972 , nay chấp thuận cho những nhân viên có tên dưới đây được

cải ngach Thư ký Quốc hội và Cảnh-lại Quốc-hội theo chi tiết thi sau :

So Nich trật , số trước tịch

Họ và Tên

Ngạch trật

tố trước tịch mới

Ngày cải nach

Tin niên

con giť leiTT cü

Ngạch Thơ -kỷ Quốc-hội

01 Phan -chung - Oanh 31-12-1972Thơ ký đánh máy QHhg 1

(CSL, 310) ső TT. 85

Thợ lý QH hạng 2 ( CSL.

310) © TT. 195

Kã từ

01-01-72

02 Dương -văn -Thanh Thơ ký đánh máy QH ha !

2 (CSL , 290) ső TT. 130

Thư ký QH hạng 3 ( CSL.

290) số TT. 196

Ki từ

28-12-71

03 Vũ-thị- Tinh IK từ 2-5.71Thơ ký đánh máy QH bal Thợ lý QH hạng 3 ( CSL.Thơ

2 (CSL , 290) sõ TI, 98 290) sõ TT. 197

04 Phạm-t- Ngọc- Bích Thơ kỷ đánh máy QH bg|

2 (CSL. 290) số TT. 63

Thư ký QH hạng 3 ( CSL..

290) ső TT, 198

Ka từ 01-3-71

05 Vu - việt - Châu Kể từ 01-1-31Thơ ký đánh máy QH kg

1 (CSL . 310) TT. 7

Thơ kỷ QH hạng 2 (CSL.

310) sõ TT , 199

06 Nguyên -thanh- Hoa Thơ ký đánh máy QH kg Thư ký QH hạng 2 ( CSL.

1 (CSL . 310) 8ő TT. 128 310) số TT: 200

Kể từ

28-12-71

1

07 Phạm-thị -Thu Thơ ký đánh máy QH hg 21 Thư ký QH hạng 3 ( CSL.

( CSL. 290) số TT. 139 290) Bố TT. 201

Thơ kỷ đánh máy QH hg | Thư ký QH hạng 3 (CSL.
2 (CSL . 290 ) 10 TT. 148 290) số TT. 202

08 Nguyễn-thị-Lợi

09 Ngô- văn-Xem Thơ ký đánh máy QH thg Thơ kỷ QH thg 5g hg 4

hghg 4 ( CSL.340) ső TT.76 (CSL . 360) ső TT. 203

10 Nguyễn-văn-Hậu Thư ký đánh máy QH thg Thơ ký QH thg 5 kg 1

hghg 1 (CSL. 430) ső T8.38 (CSL. 450) số TT. 204

-

1
1

Tần -thị - Phúc

}

Thợ lý đánh máy QH thg Thơ tý QH thu hg 5g 1

bg hg 1 ( CSL.430) Bố TT.341 CSL. 450) Bố TT. 205

/

Ngạch Cảnh -lại Quốc-hội

Tài xế QH thg 8g ngoại lg Cảnh-lại QH thg họ kg 31 31-12-1972

(CSL, 280) ső TT. 6 (CSL . 290) Bố TT. 31

01 Trần - văn - Bởm
이

Kế từ 0-5.71

TNOV :

04th 1 Sag

02 Bui - văn - Giai Tùy phái QH thg 5 % hp 3

(CSL , 210) ső TT , 34

Cảnh-lại QH hg 3 ( CSL.

210) ső TT. 32

K từ 01.01 .

| 72 TNQV :

06n 10th 210g

03 Binh-văn-Trung Tùy phái QH hg 2 (CSL. Cánh-lại QH hg 5 (CSL.

160) sõ TT. 41 190) 8 TT. 33

04 | Trầa-Ry Tùy phái QH hg 3 ( CSL. Cảnh-lại QH hg 5 ( CSL.

150) ső TT. 32 190) 10 TT. 34

05 Mai-văn - Tin

1
Tùy phối QH hg 3 ( CSL.

150) sõ TT. 60

Cảnh-lại QH bg 5 ( CSL.

190) ső TT. 35

111

06 Nguyễn - văn - Toan Tùy phái QH g 2 ( CSL.

160 ) 18 TT. 33

Cánh-lại QH hg 5 ( CSL.

190) số TT. 36
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1
Theo Quyết-định : số 128- H /HC/NQP ngày 31-12-1972, - Nay đặc-cách cho hai công-chức ngạch Cinh-lại Quốc

hội có tên dưới đây được cải bồ sang ngạch Điện thoại- viên Quốc-hội kể từ ngày duyệt-ký Quyết định về phương diện lương

bồng và giữ nguyên thành niên 8 ngạch trật cá :

Ngach trật , chi số lượng, số trước tịch
So

Họ và Tên
thứ tự

Сі
Môi

1 Nguyễn- văn-Chất Cảnhlại QH thượng hạng, hạng 2 (chi

số lượng (chi số lượng 310)

Bố trước tịch I.

Điện-thoai-viên QH hạng 1 (chi tố

lurong 31.0) .

tố trước tịch 10 .

2 Le-văa -Vy Cánh-lại QH thượng hạng . hạng 2 (chi

số lượng 310 )

số trước tịch 2

Điện-thoai- viên QH hạng 1 (chỉ số

lương 310).

số trước tịch 11 ,

Theo Quyết-định : số 07-H/HC/NV/QĐ ngày 25-1-197 3 . Nay cho những nhân-viên tập-ự có tên dưới đây được

thực thụ Thơ.ký và Thơ-ký Đánh-máy Quốc-hội về phương-diện thâmniên và lương bằng theo chi tiết ghi sau :

Ngạch trật
So

thứ

tyr

Họ và Tên

Ngày và nơi sanh

S
ố

t
r
ư
ớ
c

9
3

!1 Này thực thụ

Cũ Mới

Thư ký Quốc-hội

1 159 Thơ- ký QH , tập-sự

(CSL . 270)

Thơ-ký QH hạng 3Phạm-thi -Xuân Dung

10-4-1950

tại Long-an

21-9-1972

2 152 Thư ký QH, tập-sự

(CSL , 270)

Thơ-ký QH , hạng 3
Bồ-thi - Liên - Hương

6-5-1947

tại Saigon

24.9.1972

3 189 Thơ-ký QH . hạng 3
26.9.1972ĐAo-thị - Thu

2-12-1947

tại Hải- dương

Thơ -ký QH . tập -sự

(CSL. 270 )

150 Thơ- ký QH . hạng 2 26-9-1972Huyền-ton-Nú

TỦnh -Túy

26.6-1945

tại Thừa-thiên

Thư ký QH, tập- sự

(CSL . 290)

5 178 Thơ- ký QH . hạng 3 29.9-1972Nguyễa- thị - Thùy Dương

20-9-1945

tai He-dam

Thơ-ký QH . tập-sự

(CSL. 270)

6 157 Thơ-ký QH . hạng 3 4.10.1972Nguyễn-thị - Phụng Kiều

17.1-1945

tại Rạch - giá

Thơ-ký QH . tập sự

(CSL. 270)

7 176
Thơ -ký QH . Mạng 2

29-9.1972Lý Hường

5-7-1947

tại Saigon

Thơ.ký QH. tập-sự

(CSL . 290 )
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Ngạch trật
So

thú

Họ. Tên

Ngày và nơi sinh

S
ố

t
r
ư
ớ
c

9
7!: Ngày thực thụ

Cũ Mái

8 147 Thơ.ký QH . hạng 3 4-11-1972Tần-thị- Hường

14-3-1949

tại Định -tường

Thơ - ký QH. tập-sự

(CSL. 270)

158 Thơ-ký QH . hạng 3 3-2-1972Tương -thị - Thu

23-5-1949

tại Saigon

Thơ-ký QH. tập- sự

(CSL . 270 )

Thơ Lý dó nh - máy Quốc-hội

1 136 16-8-1972Hà-thi-Kim Mai

31-12-1939

tại Thái -bình

Thơ-ký đánh - máy

QH . tập-sự ( CSL. 250)

Thơ-ký đánh-máy

QH. hạng 3

2 142 25-8-1972Nguyễn -thị-Trang

15-7-1938

tại Mỹ-tho

Thơ- ký danh-máy

QH. tập-sự (CSL . 270)

Thơ-ký danh- máy

QH . hạng 2

3 146 25-3-1972Ngô- thị -Ngọc Anh

1-4.1938

tại Bắn-tre

Thơ-ký đánh-máy

QH. tập -sự (CSL , 250)

Thơ-ký đánh-máy

QH . hạng 3

1

Theo Quyết- định số 12- H / HC/NV /QĐ ngày 16-2

1973 , tay chấp thuận cho Ô . Nguyễn- văn - Phượng, sinh gày

05-3-1975 tại Bến Tre , Iguyên Quẻn -trị Sư-vụ Quốc hội tạng

2 , được lưu dụng Igoại gạch một 01 ) Lăm kể từ kày 05-3

1973 đến hết ngày 14-3-1974 ;

Trong suốt thời gian lưu-dụng, đương-sự được hưởng

lượng bồn g và phụ-cấp của một Quản-trị Sựrvụ Quốc: vụ

hạng 2 do Ngân sách Ha-nghi- Viện đài thọ . và được miễn

khấu trừ hưu-liếm 6% trên lượng căn bản ;
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XIN QUÝ VỊ MUA BÁO DÀI HẠN CHÚ Ý

Vì muốn việc gởi báo được điều hòa, đến đúng chỗ ở, khỏi bị trễ nải hoặc thất lạc,

xin Quí vị nhất là các cơ quan của Chính-phủ , vui lòng cho chúng tôi biết địa -chỉ hiện tại

có đúng theo địa-chỉ ghi trên tấm băng bọc báo hay không.

Địa-chỉ này phần đông đã có , nhiều năm rồi không được quý vị cho biết đề sửa đổi

cho đúng với thực tại .

Khi kêư tài hoặc yêu cầu điều chi xin gởi trở lại chúng tôi tăm bông bọc

báo nhận được sau cùng , hoặc cho chúng tôi biết số ghi mua báo ( numero dº bonne

Beat ) để tránh việc làm lẫn .

Không có tâm băng bọc báo, hoặc số ghi mua báo, kèm theo lời yêu cầu

chúng tôi sẽ không thể hoàn toàn làm vừa lòng quý vị .

Mỗi khi dời dồi chỗ ở hoặc sử dồi dia -chi cũng xin cấp thời báo cho chúng tôi hay.

Việc cũng cấp Công báo cho các cô nghở được mặc nhiên tái tục cho mối năm, nếu

cơ quan nào không ng-thuập gia hạn, xin liên thơ cho Nhà in các Công báo trước 1 tháng

khi bạn mua Công-báo lắp chấm dứt.

Xin cám ơn quý vị .

Nhà in các Công báo

63, đường Tự -do - SAIGON
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Bố-cao cùng quývị mua dài hạn

Công báo Việt-nam Cộng-hòa

Bà tiện việc kiểm soát các tờ Công báo Việt-nam Cộng-Hòa đã xuất .

bản và phát hành trong kỳ Đệ- nhất Lục-cá-nguyệt 1967, chúng tôi xin ghi re

dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

So 1 ngày 7-1-1967 S6 17 ngày 15.4.1967

2 14-1-1967 18 22.4.1967

3 21-1-1967 19 29.4.1967

4 28-1-1967 20 6-5-1967

5 4-2-1967 2i 13-5-1967

6 11.2.1967 22 20-5-1967

7 18-2-1967 23 27-5-1967

8 22-2-1967 24 3-6-1967

9 22-2-1967 24.Thºm 3-6-1967

10 4.3-1967 25 10-6-1967

11-3-1967 26 17-6-1967

12 18.3-1967 26.Thêm -- 17-6-1967

13 25.3.1967 27 24-6-1967

14 1.4-1967

14T 1-4-1967

28 28-6-1967

Mục-lạc đệ-nhất tam- cá

nguyệt 1967.

Mục-lục dệ -nh Uran - c .

nguyệt 1967.

15 3.4.1967

16 8.4.1967

1

NHÀ IN CÁC CÔNG . BẢO

63 , đường Trudo – SAIGON

b. T. : 20.554
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Bố cáo cùng quý vị mua dài hạn

Công-báo Việt-nam Cộng-Hòa

Đề tiện việc kiểm-soft các tờ Công-bắc Việt-nam Cộng-hòa

đã xuất-bản và phát-hành trong kỳ đe- nhị lực-cá nguyệt 1967 chúng

tôi xin ghi ra dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

So 29 ngày 1-7-1967 SS 47 ngày 11-5-1967

30 8-8-1967 48 12-15-1967

31 15-7-1967 49 14.15-1967

32 (S) 17-7.1967 50 21-95-1967

33 22-7-1967 51 28-15-1967

33 Thêm 22-7-1967 52 30-15-1967

29-7-1967 53 31-15-1967

35 1-8.1967
+ Bộ mới- 4-11.1967

36 5-8-1967 2 9.11-1967

37 9-8-1967 3 11-11-1967

38 12-8-1967 4 18-11-1967

39 19-8-1967 5 25-11-1967

39.Thém- 19-8.1967 6 2-12-1967

40 26-8-1967 7 9.12-1967

40-Tên- 26-8-1967 8 16-12-1967

41 2.9.1967 9 23-12-1967

42 9.9.1967 10 30-12-1967

43 16-9.1967
Mục-lục đe-t8 m tam-ca

44 23.9.1967 nguyệt 1967.

45 30-9-1967
Mụclục đệ tử tam- cá

46 7.10.1967 nguyệt 1967.1

NHÀ IN CÁC CÔNG BÁO

63 , đường Tự - Do - SÀI-GÒN

9. I.: 20.554

Giá : 170 $ 00

Xin gởi đếa Phó Thủtướng (Sở Công báo và Vănkhố ) các vănkiện chính-thức cần đăng trong Côngbáo Việt- Nam Cộng-hòa.

Các bản bổ -cáo Tư pháp và bổ cao do luật định , kia gởi đến Nhà in các Công-báo , 63 , đường Tự-do Sài-gòn. ĐT, 20.554.

Phó Thủ Tướng

( Sở Công báo và Văn khố)

S8 &n -bic : 67.307

Nhận thức đăng báo :

Nhà In các Công - béo : 63 đường Tự Do - Sài- gòn

Quản lý : Nguyễn - văn - Than )



NĂM THỦ SÂU NGÀY THỦ U

VIỆT- NAM CỘNG HÒA
SO 8 QH / HNP 4 THẦNG NĂM NĂM 1973

(CÔNG BÁO-

VIỆT-NAM CỘNGHÒAV -

Ấn - bản QUỐC - HỘIAn Q H

( HẠ NGHỊ - VIỆN )

CƠ.QUAN QUẢN -TRỊ PHỦ THỦTƯỚNG

Xii di đêm Phó Thủtướng Sở Công -bo 4 Va- 8 ) các văn kiện chính -thức của đag trong Công báo Vien Coat-bo ..

IN , MUA LẺ TÀ MUA DÀI HẠN : NHÀ IN cc CONG-Bio. , ĐƯỜNG TỰ DO S -GÒN

Mỗi khi muốn gia hạn , yêu -cầu điều gì hoặc đổi địa-chi xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết số khi mua báo dài hạn.

1

MỤC LỤC

BIÊN BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI- VIỆN

BIÊN - BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HẠ-NGHI- VIỆN

Tang

BIÊN- BẢN phiên họp Hạ-nghe-olợn số : 4 | 72| H2[ BB

Ngày 27 tháng 10 năm 1972.27 tháng mười BIÊN-BẢN phiên họp của Hạ- nghi -việp 8

1972 4 / 72 / 42 / BB ngày 27.10.1972.
489

28 bóng mười BIÊN-BẢN phiên họp của Henphi-riệu 8

1972 5/12 / HD /BB ngày 28-10-1972.

Khai- mạc : 9 giờ 30'
520

Chủtọa phiênhọp :15 thg 11

1972

BIÊNBẢN phiên họp của Hạ-nghịviện 8

6 / 72 / H / BB ngày 15.11-1972.
529

O. NGUYỄN-BA CÀN,

Chu-tich Hạ-nghi- viện,
16 tháng 11

1972

BIÊN-BẢN phiên họp của Hºa hi-việp 8

7 / 72 / H2BB ngày 16-11-1972. 537

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ .

11 tháng 11

1972

BIÊNBẢN phiên họp của Hạ-nghi -viện vô

8/12 / H2 /BB ngày 17-11-1972. 542

Thảo luận theo thủ-tục thân cấp kiến -nghị của một Dân

biểu về hiện tình đất nước ” .

*18 tbling 11

1972

BIÊN-BAN phiên họp của Highịviện vô

9 /12 / H2/ BB ngày 18.11.1972. 548
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O. CHŮ -TICH 0,5. Dân-bều Trần -văn -Tuyên

Chúng tôi tuyên - bố phiên họp thai-nạc .
Hồ- văn - Xuân

Kiak zdi tour Tho-16-doào .
Tổng kết tố Dân-Điều kiện-điện ngày hôm nay là 127 vị .

Ô. NGUYỄN-PHƯỚC-QUANG (Đề 1 phí Tông
thơ -ký).

Tiếp theo, Tổng thư ký- đoàn chúng tôi xin thông - báo

cùng quý vị những vấn-đề sau đây:

I.- Tổng thư ký -đoàn chúng tôi xin thông bắp càng

quý vị nguyên văn bia kiến-nghị mang 96 chữ ký của quý

vị Dân biểu như sau:

Chiếu điều 106 nội- quy Hạ-nghi- viện , Tổng thư ký đoàn

chúng tôi xin xướng -danh quý-vị Dân-hiều chưa ký tên vào

danh -sách điện - điện ngày hôm nay, 27-10-1972.

)

O.O. Dân-biàu Room-Anhot
Saigon, ngày 23 tháng 10 năm 1972

Kính gởi :

Nguyễn-văn-Bảy

Ong Chủ -tịch Hạ"nghi -việp

Lý- quí - Chung

Saigon

Nguyên-hữu- Chung

Thưa ông Chủ-tich,

Vi-Công

Ba - Trường- thị-bích-Diệp

Trước những biện chuyên dồn dập thời cuộc Quốc -t :

và Quốc- nội;

0.0 , Binh-xuân-Dũng

Nguyễn -tấn- Đời

Song song với những buổi hảo nin cng thai ở Bºn

hội nghị Paris , những buổi mật dìm được liên tiếp tổ chức

khi song phương. Khi đa phương của nhiều Phái đoàn tại

nhiều Thủ -46 trên thế giới ,

Nguyễn -long- Giao

Lăn- Hiàn

Trớc kỰ Xôn xao của quần chúng, trước những tuy - đoán

trái phich về dến biển của thời cuốc xuất xứ từ nhiều nguồn

tin khác nhau liên quan đến một giải-pháp cho Việt -nam,

Nguyễn-hữu-Hiệu

Ba
Nguyễn-thi-Lý

Trước sự chờ mong của Quốc-dân về sự bày tỏ một

lập trường cần thiết của Quốc-hội trước vấn đề hòa bình và

chiện tranh .
0.0. Đoàn-Mại

Nguyên -Mậu

Chúng tôi , những Dân- Điều kẻ tàn dưới đây trân trọng

yºu cầu Ông Chủ-tich triệu tập Khẩ -cấp phiên họp thoáng

đại Hạ-nghi -viện đề thảo luận về “ Hiện tình đất nước .

chiếu các Điều 170, 71, 172 và 73 Nội-quy Hạ -nghi- viện.Nguyễa-ngọc-Nghia

Phạm-văn- Răng
Kính chào ông Chủ-tịch.

Lưu-quang - Sang
- Dân- bieu Phạm- văn- Út

Gip-a-Sáng
2 - Dân-Điều Phạm-Anh

Son - Sy

3 – Dân-Điều Phạm-duy-Tuệ

Ma- lat
4 - Dân-Điều Nguyễn -văn - Thuận

L - văn- Tính
5 – Dân-Điều Dương- vy- Long

Phạm-kế-Toại ,
6 – Dân -biều Nguyễn-văn- Thống

Dương-thanh - Tồn
1 – Dâu- bieu Ngô-xuân-Thu

Bio - Văn -T6
8 Dân biểu Vỏ thành Sơn

Nguyễn-phước- Vinh Tùng 9 Dân-Điều Tương - văn- Phúc
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10 Dân- bieu Mi- Thất 42 - Dân-bieu GiPa- Sing

11 Đào Bá Ngọc 43 Nguyễn-văn-Bảy

12 Son - Tbi 44 Tần - minh -Nhật

13 - Vương -sơn - Thông 45 Hồ Uyên

14 Hồ-kim-Long 46 Nguyễn -ngọc- Tân

15 Danh-Nở 47 Danh - Bao

16 Đặng-quang - Lượng 48 Huỳnh -văn - C6

17 Tôn-thất-Đông 49 Le- tấn - Trạng

18 Ngô-văn-Luôn

S

50

1

Huỳnh- trung - Chánh

1
9

Rcom -Anhot 51 Nguyễn-văn-Quí

20 Châu - Nghét 52 - Trirong - vi- Tr1

21 Nguyễn-văn-Phiên tự Peang
33 Ma -xi

o

22 L £ chí - Hiểu 54 Phang - công - Phó

23 Hồ-văn- Xuân 55 Hồ-ngọc-Cứ

24 Tốn -thất- Hoán 56 = Nguyễn-văn - Tiết

25 - Y -Dhe-Adrong 57 Nhan- minh-TAI

26 Trương -như - Thiềm 58 - Hồ- đức- Trung

27 –. Nguyễn-thị-Hai 59 Phạm-văn - Trọng

28

-

Lưu-quang- Sang 60 - Nguyễn- minh - Phú

29

-

Touneh - Ton 61 Nguyễn-văn-Đăng

30 Nguyễn -thi - Lý 62 Nguyễa-long-Giao

31 Dương- minh- Quang 63

1

-

Phạm-tấn Hùng

32 - Nguyễn- văn - Chi 64 - Trương- Xuân- Bảo

33 - Dương- thanh - Tồn 65 - Trần -cảnh- Chung

34 Vu- văn - Quý 66 Nguyễn - văn- Ca

1

35

1

Phạm-thành- Ngọc 67 Trần thắng Thức

36 - Phạm- văn - Răng 68 - Binh xuân Minh

37 Dân -bều Tần-văn-Đôn 69 Trần đình Ngọc

38 -
-

Thach - lang- Sa 70 Trần đức Trong

1

39 Vu-cốp g -Minh 71. Ho ngọc Cần

40 ---

Nay-Lo 72 Là văn Diệp

41 Nguyễn Tấn Phước -73 - Lý Miền Tài
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74 – Da- bieu Huỳ..h ngọc Anh Kính chào Ông Chủ- tịch.

75 Huỳnh vải Trí Ký tên

Dân biểu ĐÀO- HỮU.GIAO
76 Võ văn Phát

77 Nguyễn Phước Quang

Sau cùng. Tổng -tho- kỳ đoàn chúng tôi xin thông qua

nghị-trình phiên họp thoáng dại ngày hôm nay :

78 Nguyễn Bá Lương
Thứ nhất : Nhật ký địa phương,

79 - Tân Lộc
- Thứ hai : Thảo luận theo thủ-tục khẩn cấp kiến .

nghị của một số Dân-bieu về “ Hiện tình đất xước”.
80 Nguyên quốc Biên

Kính thưa Ong Chủ-tich,
81 Nguyễn văn Diệu

82
Kính thưa Quý đồng viện,

Nguyên văn Hào

83 Diệp Văn Hưng
Phần trình - bày của Tổng-tho -ký đoàn chúng tôi đến

đây chấm dứt.

84 Bùi văn Mỹ
Xin cám ơn Quý vị

85 - Lễ quan Liêm
O. CHŮ -TICH .

86 Là văn Tính
Chúng tôi xin cám ơn Tông-tho - ký đoàn.

87 Huỳnh Văn Lầu
Kính thưa Quý đồng việt ,

88 Pbạn hữu Gia
Về phần nhật-ký địa- phường, có hai đồng việt ghi tên

len dien-dài . Trước nhất , chúng tôi kính mời động viện Tôn

thất-Hoán.89

1

-

Nguyên Tổ

90 - Bổ ThôngC

O. TÔN-THAT-HOÁN.

91 Hoàng Thông
Hôm nay, trong phần phật- ký địa -phương, chúng tôi xin

đề cập đến hai vấn-đề, đó là vấn-đề hồi cơ của dân Quảng

trị và vấn -đề tài-thiết tinh này.
92 - Trần Văn An

93 - Nguyễn ngọc Bảy

94 - Như văn Úy

Trong phần hồi cự của dân tỉnh Quảng-trị, chúng tôi thấy

rằng chánh-quyền địa-phương đã ra thông-cáo cho đồng - báo 6

xã thuộc quận Hải -lăng bắt đầu hồi cư từ ngày 20 tháng 10

và sẽ tiếp-tục hồi cư cho đến hết 17 xã trong những tháng ba.

95 - Trần Công Định-

96 - Trương văn Nguyên

II.– Chúng tôi xin trình đọc trước khoáng - dại văn-thư

của Dân- biểu Đào-hữu- Giao xin rút tên ra khỏi Khối Dân

tộc Xã-hội.

Thưa Quý vị , tại tỉnh Quảng-trị của chúng tôi , ngay lúc

còn bình yên . lúc mà chúng ta có đầy đủ phương-tiện quân

sự cũng như ghe thuyền và máy bay trực thăng, cùng sựcộng

tác của một số các đoàn-thế , tồn-giáo , không kể đến vấn-đề

an - ninh, chi nói đến thiên tai , bão lụt thôi thì quận Hả:-lăng

là một quận chịu rất nhiều thiên tai , hằng năm thiệt hại đên

hàng trăm người và số hoa màu , của cải thiệt hại 100% .

Saigon, ngày 20 tháng 10 năm 1972

Kính gởi Ông Chủ-tịch Hạ-nghi - viện

Nhưng trong tình thể hiện tại , nếu chánh - quyền cho vấn

đề lồi cư là một kế- hoạch thì khi mùa lụt đến , chúng tôi

không biết rằng ở quận Hải-lăng ai sẽ là người đứng ra để

cứu -trợ , giúp đỡ dân chúng như mọi năm trong khi vấn- da

yen-trợ của quân-đội đã giảm dần ?

Việt-Nam Cộng-Hòa

Saigon –

Thưa Ông Chủ-tịch,

Trân trọng tin ông Chủ-tich rõ : kể từ ngày 20-10-1972,

chúng tôi chínhthức rút tên ra khỏi Khối Dân-tộc Xi hội tại

Hạ- nghi - iện ,

Đó là chưa nói đến vấn-đề hành - chính vì Tòa Hành chánh

hiện đặt tại Ba -pẳng mà quận Hải-lăng cách xa Bà-nẵng bằng

trăm cây số . Mỗi lần xin giấy tờ chứng-minh để được trợ :

cấp gạo hay những vấn đềgì khác . dân chúng phải di-chuyền

hàng trăm cây số . gây rất nhiều kho-khăn cho dân chúng quận

Hải-lăng chúng tôi ,
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Bây giờ, xét qua vấn-đề an -binh , nếu chúng ta không

lần thì Quảng - trị gồm có 6 xá và hiện nay vỏn vẹn chỉ có

khoảng 20 xã được kiểm soát hoàn-toàn . Như vậy, vấn - đề

ảnh -hưởng của đối phương trên quận Hai -lăng chắc chắn hay

còn nặng-nề đối với dân -chúng .

chúng tôi đã nhiều lần ra thăm Quảg-trị, nhưng tiếng nói

của chúng tôi cô đơn quả và trở nên vô giự trị vì Dân-Điều

như tôi có thể gọi là vô danh tiều tốt nên chúng tôi cũng đề -

nghị thêm là trong phái-đoàn sắp đến nền có những vị chức

sắc trong Văn-phò 8 ra thăm đề tiếng nói của Lập -pháp và

sự hiệu-diện của Lập-pháp tại Quảng-trị có giá trị hơn .
Thưa Quý vị ,

Đó là vấn-đề quantrọng cần được khuyến-khích.

Nhữa đoàn người hồi cư , chúng tôi thấy toàn là dàn bà,

on nít hoặc là ông già còn thanh niên thì hoặc là đã nhập

ngủ hoặc là ở lại chổ an-ninh hơn . Vì vậy , chúng tôi thấy

tầng án đề an-ninh cũng là một vấn đề đáng đặc trị và chúng

tôi thiết tưởng chính quyền nên xét lại vấn đề hồi cư cho dân

chúng quận Hải- Lăng.

Chúng tôi gia cố bày nhiều lời tình cùng quý vị và

chúng tôi ước mong rằng nhữ g điều chúng tôi nói trước

khoáng-đại sẽ được ông Chủ Tịch chấp thuận đề cử những

phái- đoàn ra tháoa và cứu-trợ dần chiếa - nạn tại tỉnh Quảng

trị chúng tôi .

Ô. NGUYỄN VĂN-HÀM.Về vấn đề tái thiết tỉnh Quảng-trị , biện giờ chính quyền

đã có một ủy-bap tái thiết , nhưng theo chúng tôi nghĩ, nếu

tái thiết mà chi đặt trọng tâm tại một thành phố, xây một

thành phố qui mô có đủ tiện nghi thì chra đáp ứng được nhu

cầu, nguyện vọng của dân chúng tỉnh Quảng-trị chúng tôi vì

hàng năm, dân chúng Quảng-trị đã âm thầm chịu tai nạn rất

lớn : đó là về mùa nắng thì chịu nạn cát bay và về mùa mưa

thì bạn úng thủy. Phải là dân địa phương. phải là những người

sống tại tỉnh Quảng-trị mới hiểu rõ điều đó.

Trước khi đi vào nghị-trình phiên họp ngày hôm nay là

thảo -luận về ýện Unh đất nước” , xin quý vị vui lòng dành

cho chúng tôi vài phút ngắn ngủi dì nói qua về địa-phượng

nhỏ bé của chúng tôi là tỉnh Quảng-ngai sau chuyến công -tác

tại đơn - vị và thăm các vùng vừa bị tàn phá bởi chiến cuộc

kéo dài hơn hai tháng mà hiện nay chiến trường vẫn còn nghi

ngút khói.

Ngày xưa, từ đời Minh-mạng , muốn tránh hai nạn đó .

người ta đã cho đo những con kinh như kinh Vinh-Bình,

Ngôi- Xí v..v .... , đắp thêmnhững con đê, nhưng dân chúng

lại thích ở dưới thấp , do đó cát cứ bay dần dần lấp mít tông

ngòi và vì thế , đến mùa mưa , sông ngòi bị tắc nghẽn nên

nước pháp làm cho ruộng không thể cày cấy được.

Thưa Quý vị . tại tỉnh Quảng -ngai, với dân số gần một

triệu người thì có đến một phần tư hiện nay đã lâm vào

cánh màn trời chiếu đất , và như thế , công trình của hàng

vạn dân chúng rây-dựng trong suốt cuộc đời với bao nhiêu

mồ hôi nước mắt 18y trong chốc lát đã trở thành tro bụi .

Muốn tái thi , chúng tôi nghĩ rằng trong thành phần ủy

ban tái thiết nên có những chuyên viên đã sống tại địa -phương

mới hiểu rõ thế nào là nguyện vọng của quần chúng bằng

cách dào sông lấp hối .

Riêng tại Mộ đức, quê tôi một quán nhỏ miền Trung,

Con số người chết tổng cộng hơn 500 người và hàng ngàn

người bị thương. Tại nhiều nơi không còn một bóng người.

1

Đặc - biệt là tại xã Đức-minh hơn 1.400 nh đã trở

thành than , đồng bào bị cháy sạch quần áo lẫn thực- phần giữa

lúc cảnh mưa dầm lầy lội và giá téc của mùa đông đang bai

hùng kéo đến .

Nhân dịp này, chúng tôi nhận thấy chúng ta nên đưa dần

chúng lên sống ở vùng đất cao để tránh nạn lụt khi mùa mưa

đếa hoặc tránh nạn cát bay trong mùa nắng, lúc đó mới có

di đặt và cày cấy trong năm, và việc tái thiết mới đúng

nghĩa của nó.

Ngoài ra , tại một số quân khác như Ba -tơ, Hang-tịnh ,

có đến 80 % nhà cửa của dân chúng cũng cùng chịu chung

số phận nhà tại quận Mộ- đức của chúng tôi .

Một lần nữa, chúng tôi xin đề nghị là ủy-ban tái thiết

tỉnh Quảng-trị phải có những chuyên viên quen thuộc, và chúng

tôi cải vàng giới thiệu đèn quý vị những chuyên viên đó,

những người đã từng sanh sống và có rất nhiều kinh-nghiệm

dau thương cũng như vui buồn ở Quảng-trị .

Như quý vị đã biết , miềa-Trung khô cằn sỏi đá , thường

bị bão lụt tàn phá , lại phải chịu đựng bom rơi đạn tải suốt

27 năm trời.

Riêng tỉnh Quảng"ngái hiện nay là nơi mà cuộc chiến

trở thành dữ dội nhất tại miền Trung và sức tàn phá dã

khiến những người dù lòng gan dạ sắt tới đầu khi nhìn

thấy cũng không thể cầm được nước mắt.

Nếu không, công việc tái thiết của chúng ta ngày nay

chẳng khác chi những lần tái thiết từ thời vua Minh-mạng

đề rồi sông ngòi sẽ bị lấp cạn. Chúng tôi nhận thấy từ khi

tái chiếm Quảng-trị, đã có phái-đoàn của Hành-pháp . ng y

cả vị nguyên thủ Quốc-gia nữa, đã không ngần ngại ra Quảng

trị dưới sự yểm trợ các chiến- si tiền tuyến , trong khi đó bên

Lập- pháp chúng ta luôn luôn đòi phải có sự tương- kính, thế

mà chúng ta lại không có một thái- độ nào đối với đồng bào

nạn nhân tại tỉnh có chiến bạn như tỉnh Quảng-trị của chúng

Hàng vạn đồng-bào gầy guộc dang co ro trong giá lạnh ,

nhìn đống tro tàn để lại bởi chiến cuộc , đã tuyệt vọng nhưng

vẫn cố tìm cái sống mong manh trong những gì còn sót lại .

tôi. Nhưng như quý vị thấy , Quang-ngai bé nhỏ đã không

lôi kéo được sự chú ý và lòng thương mại của quý v ; củay

như ở các giới chức ở Qảng-ti và Huế , cho nên những

đau khổ mà Quảng -pgái đang chịu đựng lại đang chìm vào

trong lãng quên của mọi người .

Vì thế, chúng tôi yêu-cầu ông Chủ-Tịch Hạ-nghi- Việp

đề cử một phái - đoàn Lập-pháp chánh- thức ra thám Quảng

trị dưới sự yem- trợ của các chiến- si tềa- tuyến:

3

Riêng anh em Dân-biểu tại tỉnh Quảng-trị chúng tôi thì
Ngoại trừ sự giúp đỡ của Bộ Xãhội và của các tô

chức từ thiện, hiện nay tại Quảng-ngại đã có các ủy ban cứu
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Thưa ông Chủ-tich ,trợ như : Ủyban nhân dân cứu - trợ nạn-nhân chiếa-cuộc của

các đoàn thể chính trị trong tỉnh và ủy -ban Phật - giáo cứu trợ

nạn nhân chiến cuộc của tỉnh giáo hội Phật-giáo Việt -nam

thống -nhất Quảng- ngai

Thưa Quý đồng viện ,

Các ủy-ban ny hoạt động mộ cách dắc-lực vì ngay sau

khi cuộc chiến bùng nổ , đã xin từng nhúm gạo của những

nhà còn sót lại nấu cơm vắt thành nắm đem phân phát cấp

thời cho một số đồng bào kẹt ở vùng lửa đạn vừa thoát ra ,

nhờ đó đã cứu sống được một số người .

Cục diện thế-giới lượng cực của thập niên vừa qua đã

thay đồ cự kỳ nhanh chóng . Sự gặp gỡ giữa các lãnh tụ

sièu cường Ngon - Mao . N xoD Bezney chỉ là một kết quả

và là một biểu tượ g của sự tái phân các vùng ảnh hưởng

trên thẻ -giới . Trục Washington - Pékin - Moscow - Buxelles.

(tượng trưng Tây-Qu) -Tokyo (Á- châu) đã xuất hiện mờ mờ

phạt nhạt .

Trước đây quý vị đã từng phân ưu , từng chia sẻ khô

đau với Quảng-trị thì bây giờ xin quý vị hãy nghĩ tới Quảng

ngái , miền đất cực Nam của vùng quan khu giới tuyến hiện

đang chịu nhiều tang tóc .

Thế giới chạy đua đi khám phá , kết thân với Hoa

lục , chắc hẳn không phải vì vấn đề ý thức hệ mà tương quan

được đặt trên một nền tảng khác hơn . Trong mấy tháng đầu

năm 1972, Tổng-thống Hoa-tỳ viếng thăm hai nước Cộng

sản đàn anh và được đón tiếp trọng thể .Thay mặt cho các đồng viện tại Quảng-ngai , chúng tôi

xin ông Chủ-tich vui lòng tham khảo ý kiến với tất cả quý

đồng viện và trích ra một ngân khoản để gởi ra ủy lạo đồng

bào nạn nhân chiến cuộc tỉnh Quảng-ngai , đồng thời đề cử

một phái đoàn chỉnh thức ra tận nơi , nhìn tận mắt cảnh đồ

vớ của Quảng-pgái hiện nay .

Người ta nói đến những thế cờ mới trên bàn cờ quốc-tế

và thế quân-bình mới trên thế- giới sẽ ảnh hưởng đến khá

nhiều quốc-gia , đặc- biệt là Việt-nam , một nước đang có chiến

tranh tàn khốc và chịu sự chi-phối nặng nề của hai phía .

Số tiền đó của Hạ nghị viện dù lớn , dù nhỏ cũng sẽ .

nói lên lòng cưu mang của các đại- diện dân - cử lại nhiều nơi

trên toàn quốc đối với cái tang mà Quảng -ngái đang mang

trên đầu giữa lòng cuộc chiến cùng với cái tang chung mà

định mệnh đã đem đến cho dân-tộc trong bao nhiêu năm

nay. Thay mặt cho đồng bào đau thương tỉnh Quảng-ngai ,

một lần nữa chúng tôi xin gởi đếa ông Chủ tịch cùng quý

vị lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi .

Tiến sĩ Kissinger , Phụ -tá an-ninh của Tổng-thống Hoa

kỳ , người được mô tả như nhân -vật số hai của guồng máy
chính -ti Mỹ đã có những chuyến đi như thi cử . Ông tới

những Thủ Phủ ảnh hưởng nhất đến chiến cuộc Việt -nam :

2 lần đến Pek : 1 , 4 lần Mos ou 5 lần đến Saigon và trước

sau 18 lần đến Paris , nơi đặt bàn hội nghị đàm phán.

Song song với những cuộc gặp gỡ công khai , nhiều buổi

mật đàm về Việt-nam đã diễn ra tại nhiều nơi khác nhau ,

với thành phần và cấp bậc khác nhau .Xin trân trọng kính chào Quý vị .

(V tay)

O. CHỦ- TICH

Du-luận trong nước sầm gì về một giải-pháp ngừng bắn,

về triển vọng một nền hòa- bình trên quê hương Việt-nam.

Tông-thống Nguyễn- văn - Thiệu, vị Lá h đạo ngành Hành pháp ,

trong những tuần lễ vừa qua , khi âm thầm lặng lẽ , khi công

khai dồn dập tiếp xúc với các lãnh tụ Quic-hội . Tôn -giáo ,

Đảng phái , sự tiếp xú : trải rộng ra nhiều thành phần và đôi

khi còn sâu và ở nhiều chi - tiết cụ thể .

Xin cám ơn động viên Nguyễn -văn -Hàm .1

Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của động viện Tôn -thất

Hoán và của đồng viện Nguyễn-văn-Hàm , Chúng tôi sẽ thảo

luận vấn đề đó tại Văn-phòng .

Hầu như ai cũng nghĩ rằng có điều gì khác là trong

không khí sinh-hoạt chính-trị , hầu như ai cũng đã sẵn sàng

chuẩn bị cho những biến chuyền lớn lao sắp sửa dồn dập xây

den.

Kính thưa quý động viên , đến đây chúng tôi xin chấm

dứt phần nhật -ký địa - phương và đi vào phần nghi trình

chính thức ngày hôm nay là theo luận kiến nghị của một số

quý vị Dân-biều về “ hiện tình đất nước .

Chúng tôi kính mời Thuyết-trình -đoàn lên bàn thuyết

trình .

Quốc-hội Việt- nam Cộ"g hòa với thá :-độ cần trong khoan

thai cần thiết cũng đã dành nhiều buổi thảo luận về hiện-tình

đất nước. Thượng nghị viện đem vấn-đề ra mồ xẻ công khai

cách đây hai ngày và Hạ-nghi-Viện hôm nay, sau nhiều buồi

gặp gỡ âm-thầm gửi các Khối , Nhóm đã dành nhiên khoáng

đại này để chúng tôi được hân hạnh trình - bày cùng quý vị

một vấn- đề đang thu hút sự chú ý của thế -giới , sự quan tâm

dịc-biệt của mọi giới dồng-bào ; vấn- đề Hòa bình và Chiến

tranh trước hiện tình đất nước.

Chúng tôi xin trao lời cho Thuyết trình-đoàn.

6. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết trình-đoàn).

Thưa ông Chủ-tịch ,

Kính thưa ông Chủ -tịch,

Thưa Quý đồng viện ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Đặt vấn - đề trước quý đồng việc ngày hôm nay, chúng

tôi muốn cùng quý vị phân tách sơ lược hai điểm:Chúng tôi xin được đại diện thuyết-trình -đoàn đồ tuyên

đọc bài thuyết trình về vấn đề hòa-bình và chiến tranh trước

hiện tình đất nước do 96 quý vị Dân -biều đề ra . Thứ 1 Ý -đồ của giặc
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Thứ 2 - Tư - hế tế - hị của a và bạn trong giai-đoạn

hiện tại để rồi khẳng định một lần nữa thể đứng của Việt

nam Cộng -hòa và lập trường căn bản của quân nhân ta trước

những biến chuyện thời sự .

hàng với MTGP troT g mọi vấn -đề . chính-trị lẫn quân-sự ,

cộng-sản cố tạo một vài chiến thắng, danh món quà “ Chính

phủ hòa-hợp ba thành-phần ” làm của hồi môn cho MTGPMN

cung ứng và ấn lậu các sự-đoàn binh lính chính qui Bắc-việt

cho lực lượng giải phóng một khi ngưng bắp xảy đến.

1.- Thù: Ý đồ của Cộng -sản :

Mục-tiêu cố hữu của Cộng-sản vốn là chiếm trọn miền

Nam . Sách lược vẫn là sách cũ : vẫn chiêu bài ngụy trang là

• đuồi Mỹ lật nguy ” , vẫn chiến-thuật • ba mặt giáp công ” ,

đầy mạnh Quân-sự đề hồ -trợ chính- trị .

Như chúng tôi vừa trình bày cùng quy động viên , vấn đề

cộng-sản ngừng bắn không phải là ngưng tiếng súng, ngưng

bắn chỉ là một giai -đoạn của tiến trình thôn tính miền nam,

thành-lập chính- phủ hoà hợp lâm-thời , gây xáo trộn và bất

ồn chính - trị từ thượng tầng đến các thôn ấp địa phương, xóa

bỏ Quốc hội và các cơ chế hiện-định , xóa chế độ cộng -hòa

để dựng lên một chế- độ cộng-sản tại miền nam mới hoàn

tất mục-tiêu đề ra ” .
Có khác chăng là ý đồ ấy, các chiến thuật ấy được ấn

lậu qua những đòi hỏi, khi thì hòa dịu , khi thì quyết-liệt ,

tùy thời cơ khai thác.

Phát động chiếntranh 20 năm vẫn không đạt được ý.

đồ mong muốn, cộng-sản chuyển hóa sang đấu tranh hòa-bình,

chớp thời cơ, dầy mạnh ba quả đấm, tấn công liên tục giành

thắng lợi lớn nhất trong lúc tranh tối tránh sáng.

Ước tính rằng với da rút quân nhanh chóng của Mỹ

trong kẽ hoạch Việt hóa ; lợi dụng thời cơ chính trị để bắt

chẹt Hoa-kỳ trong năm có tuyên tử; lượng định sai lầm về

sức chiến-đấu của quân dân miền Nam , vả lại , không còn đủ

tềm-năng và kéo dài chiến-trenh , Công-sản đã phát-đông trận

tổng tấn-công vào hạ tuần tháng 3-1972 không cần dấu diếm ,

Cộng -sản xâm lăng Việt-nam Cộng-Hòa với hàng ngàn chiến

xa . đại pháo , với sự tham - dự ào ạt của 13 sự-đoàn chính

quy bộ chiến Bắc- Việt-đề • dứt điểm » Quảng-trị , Bình-định ,

Komtum, Pleiku , Bình-long . Bình-dợng, Kiến -tường, Mỹ

tho... đề ra quân trong một cao điểm cắm cờ .

Thời kỳ này tuy ngắn nhưng thắng -lợi qu9n-trọng nhất,

một ngày bằng 20 năm ” . Rồi dậy tấn công hòa- bình không

đạt , chắc chắn cộng-sản xẻ lại sử dụng bạo lực . Còn cộng:

sản , còn di chú: Hồ-chi-Minh, chúng ta còn phải cảnh giác

đối dầu.

Cộng -sản đã không ngần ngại từ bỏ hìnhthức “ chiến

tranh nhân-dân • đề xử dụng sức mạnh cơ-giới , hy-sinh

chiêu bài : Giải phóng Dân-tộc trước dư-luận Quốc-tế và

Quốc- Hội , lợi dụng thời cơ . quyết tâm giành thắng -lợi cao

nhất để kết thúc chiến-tranh trong năm 1972 •

>

Hôm qua Cộng- sản đề nghị với chúng ta Chính-phủ

Liên hiệp lâm thời , hôm nay Chính-phủ Hòa hợp ba thành

phần rộng rãi , ngày mai Chính- phủ gồm các phe có ý nghĩa

và có thể còn có nhiều tên gọi khác nữa , nhưng tất cả chỉ là

những tên gọi khác nhau , nhưng thân hiệu khác nhau của một

viên thuốc độc bọc đường, được pha chế với cùng một công

thức buộc chúng ta đề Cộng-sản tham dự vào guồng máy lạnh

dạo Quốc-gia , mà không được dựa trên căn bản tự do lựa

chọn của nhân dân , không cần lý tới tương quan lực lượng

của hai phía.

Thưa Quý đồng viện ,

Trong Nghị -quyết 72 , Trung-ương-cục Cộng-sản nhận

định ; ý đồ của ta không phải là ngưng chiến mục-đích

của ta là đánh bại Hoa-kỳ và buộc Hoa-kỳ phải rút khỏi

miền Nam, giành thắng-lợi cho Cách - mạng * . Đối với Cộng

sản : rgưng chiến không có nghĩa là ngưng tiếng súng.

Trung-ương lãnh-đạo kết thúc chiến-tranh chớ ngưng bắn

không có tác dụng gì lớn.... .

Đối đầu với một kẻ thù quỷ quái như vậy mà nhìn lại

hàng ngũ chúng ta , thật chúng tôi không khỏi lo ngại , Lo

ngại vì tư thế tế nhị của bạn và ta trong năm bầu cử, lo ngại

về những dị biệt trong nhận thức chính trị giữa Đông và

Tây. lo ngại về sự phức tạp của guồng máy chính trị Hoa-kỳ .

nơi ẩn chứa quá nhiều trung -tâm quyền-lực ” ,

Đánh đề gây tiếng vang quốc-tế , đánh đề chiếm đất

cấm cờ trong trường- hợp một giải-pháp ngưng bắn thành tựu,

Cộng -sản đã không đạt được mục-tiêu mong muốn . Quân

lực ta đã cương-quyết chống trả , dân ta ghê sợ và tránh xa

Cộng-sản . Vì thế chiến dịch • tổng tồi dậy trong kế hoạch

ba mặt giáp công bị ung thối từ trong trứng nước.

Nhân dân Hoa-kỳ đã đóng góp với chúng ta khá nhiều.

cả máu xương và tiền bạc. Những nhà lãnh-đạo Hoa Kỳ đã

chấp-nhận những rủi ro có thể xảy đến , ban hành những quyết

định cứng rắn như phong tỏa các nguồn tiếp vận , oanh-tạc

trả đũa đìạt lãnh thổ Bắc-Việt .Ngày 11-9 . Cộng -sản lại tìm cách chuyển hóa chiến

tranh sang bình diện chính trị. Họ đưa dc-nghị 2 điểm phản

làm sáng tỏ » yêu -8ách 9 điềm cũ , trong đó đề-nghị thành

lập tại miền Nam Việt- Nam một Chính-phủ hòa hợp dân

tộc lâm thời ba thành phần % mà trong những ngày gần đây.

quý đồng viện đã nhiều lần nghe đến..

Chiến tranh tôi sẽ chấm dứt , chắc chắn Cộng -sản sẽ phải

từ bỏ bạo-lực nhưng chúng ta phải tự cứu chúng ta trước

khi kêu gọi sự hỗ trợ từ phía những người bạn đồng- minh

mà bước đầu là chúng ta phải đồng ý với nhau về những

diều chúng ta muốn,

Cộng-sản định ca bài hòa hợp đề ru ngủ những người

Quốc-gia . hy- vọng thỏa hiệp đề gậm nhấm miền nam , để đi

dưỡng tinh-thần cán binh , chấn chỉnh đội ngủ rồi lại phát

động những cuộc tấn công mới.

2.– Những vấn-đề của Việt-nam chúng ta :

Đầy mặt Trận giải phóng Miền nam ra ở riêng về

chuẩn bị cho những thương thuyết sắp đến , gài Việt-nam

cộn g-lòa xuống một thể thấp hơn là pải nói chuyện ngang

Năm 1954, Thủ-tướng Pháp Mendès- France tuyen- bổ

dành một tháng để giải -quyết chiến-tranh Đông-dương. Gọi

là gái-quyết nhưng thực ra làm một việc “hất bùn sang ao

vì Việt-cộng với chủ-trường nuôi người và chôn dấu vu-khí

đề tiếp-tục phát-động chiến-tranh ở miền Nam.
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về nguyê - vi của họ .Năm 1968. Cộng-sản phát-dộng tốt 8 côi 8 kích Mậu

thân và giết hại hàng trăm ngàn thường dân . Hồi ấy người ta

cũng thay man nhà một giải -pháp chính-trị văn non ” nhưng

rồi quân dân miền Nam đã cương-quyết bác bỏ.

Miền nam -Bàng chấp-nhận đề họ trở về tinh- hoạt

như những thành phần của Cộng-Hồng Quốc- gia, trong đường

hướng hòa-giải Dân-tộc : Trong chiều hướng ấy. việc ngưng

phong-tỏa , ngưng oanh-tạc Bắc-việt chỉ là vấn- đề cục bộ

lồ 8 trong giải -pháp toàn diện là ngưng bắn trên toàn lãnh

thô Bông-dương.

Năm 1972 tầy , trên đại-lộ Eng -hoàng xác chết ngôn

ngang, những cuộc đấu tố chém giết phát -động ngay sau khi

Quảng-trị , Bình- định bị tạm chiếm . Nhắc lại những hình ảnh

ấy có thể không gây sự chú ý của quý đông việu , nhưng

chúng tôi chỉ muốn thưa một điều là trong khi chúng ta

chủ -trường phụng - sự cho mục phiêu tiến -bộ nhân- loại và bền

hòa- bình của thế-giới thì Cộng-sản còn như say sưa với sắt

máu, gây khúc dần lạc điệu .

.Ngưng tiếng súng để nói chuyện hòa bình , để mỗi người

dân một lá phiếu , hành sử quyền công-dân và tự -do định đoạt

một thể chế tướng -lai mong muốn chứ không thể là một cơ

hội chuyền-hóa chiến -tranh.

b) Giải-pháp chính- trị :Thế quân-bình mới đang được sắp xếp những tương

quan mới , chủ- nghía xét lại không phải chi khố 3 chế ở

Nga-sô mà đã lan sang Trung -cộng, hành trì kiêp -cổ của

chủ-nghia xa-hội anh em , nếu vì ý-thức-hệ , chắc hẳn Nga

sô và Trung-cộng không thể bắt têy với tư bản • Mỹ , chắc

bản Đông và Tây-đức, Nam , Bắc Triều-tiên chưa thể bàn

chuyên hiệp thường.

Hắn quý động viên cũng đồng ý với chúng tôi rằng

những cuộc mật dam chi có tác-dụng là làm dễ dàng cho sự

sắp xếp . Mọi cuộc điều -đình về Việt -nam phải có sự

tham dự của phái đoàn do chính quyền hợp-hiến hợp -pháp

Việt-Nam Cộng-hòa cử ra , trong khuônkhổ và nguyên-tắc do

Quốc-hội ấn- định và di-nhiên các thỏahước phải được sự

chấp-thuận của toàn dân mà Quốc-hội là cơquan đại- diện

tham-quyềa nhất phe-chuẩn .

Riêng Cộng-sản Việt-nam say đòn , còn có-aẳng níu kéo

chiến -tranh. Bắc- việt phải chịu trách-nhiệm trước lịch -sử ,

Bắc-việt phải gánh lấy những hậu-quả khốc hại của cuộc chiến ,

phải bồi-thường những tồn tại đã gây ra cho nhân- dân miền

Nam.

Chúng tôi muốn nói : Cơ -quºn quyết-định chung thâm

là quốc dân và chúng ta phải dành cho toàn dân cơ-hội

quyết- định đó . Mọi giải pháp cường đặt sẽ không được Việt

nam Cộnghòa chấp-nhậnViệt-Nam Cộng-bòa , trong tiến - hóa chung của thế giới,

sản- vàng nói chuyện rgbim-cbinh về những vấn-dề Việt-nam

trong đó có hai vấn -đề chính : Thưa Quý đồng viện ,

a) Giải-pháp quân-sự : Ngưng bắn :
Về hình -thức của Bộ Chính-phủ tường -lai như phần

trên chúng tôi đã tình cùng quý vị , chúng ta phải loại bỏ

ngay mê hồn trận về danh từ mà Cộng-sản thường liên tiếp

tu3 ta.

Quân- dân miền Nam chẳng đặng đừng phải chấp -nhận

chiến tranh nhưng anh dũng chiến-dau dề tự-vệ . Nguyện

vọng của mỗi người dân Việt-nam là thiết tha mong mỏi hòa

bình sớm trở về quê hương, nhưng hòa bình không thể là

đầu hàng cam chịu và bòa bình chị có ý nghia khi làm chứa

tự-do , dân-chủ. Đồng bào ta đã trả giá cho hòa bình, tự-do

bằng sinh mạng, bằng tài- sản.

Muốn hợp-pháp hóa thể đứng hiện tại cho Cộng-sản

miền Nam , Bắc- việt đã cố giành cho được bình thức Chính

phủ Liên-hiệp , nguy-trang dưới nhiều tên gọi khác nhau khi

là hòa hợp ba thành phần, khi thì Chính-phủ gồm các thành

phần có ý -nghia nhưng tên gọi vốn không quan -trọng

mà chúng tôi muốn tình cùng quý vị một vấn-đề có tính

cách nguyên -tắc rằng là chúng ta không thể chấp-nhận liên

hiệp , một sự liênhiệp nghịch thường đi ngoài quyết định

của quốc- dân.

Những người còn lại không thể phản-bội những người

đã chết vì lý-tưởng quốc- gia , những kẻ bại trận không thể

rêu rao đòi hỏi điều này lễ nọ . những kẻ chạy trốn không

thế, với bất cứ sự trợ giúp nào , nắm vai trò lãnh-đạo đất nước

này.

Những người quốc-gia không chủ -trương chia đôi đất

nước, Việt-nam không phải chi gồm từ Ca-mau đến Bin- Hải

nhưng trong tình trạng quá phân hiện tại , nhân- dân Việt

Dam Cộng-hòa yêu chuộng Hòa-bình tạm chấp-nhận vi -tuyến

17 là ranh giới chánh- trị và lãnh- thổ Quốc- gia trên căn bản
Hiệp - định Genève 1954.

Khi tham gia Chính-phủ, Cộng-sản da không minh chứng

được tương quan lực lượng và đòi 1/3 số ghế, thành phần

thứ ba, thứ bốn .... đã nhân danh gì và ai có thẩm quyền
dành cho họ 1/3 số ghế . Muốn thể hiện trung thực tương quan

chính trị giữa hai phía , chỉ còn một giải pháp là dành quyền

quyết định cho toàn dân qua một cuộc bầu cử,

Mê hồn trận thứ hai là chúng ta không thể bàn cãi với

Cộng- sản về nhiệm vụ của thứ Chính phủ lâm thời này vì khi

đề nghị trao quyền hành chánh, quyền tổ chức bầu cử, quyền

thảo hiến pháp , Cộng-sản đã muốn dựng ra một thứ siêu Chính

phủ , một hình thức xóa cả bàn cờ , bày lại đề Cộng-sản có

thể thao túng và mau chóng chiếm gọn miền Nam.

Một cuộc ngưng bắn như vậy chị có thể thực hiện với

sự rút lui toàn bộ quân ngoại nhập Hoa kỳ và Bình đội

Đồng -minh đã giải kết khỏi Việt-nam , quân chính qui Bắc

việt cũng phải rút về miền Bắc , tôn trọng vùng phi chiến

Quân-đội nào ở trong phạm vi quốc-gia đó .

.

Gạt bên ngoài những trái khói lóa mù đó, chúng tôi

quan niệm :

Tàn quân của các Sư-đoàn 302 , 304... không thể ấn lậu .

trà trộn vào quân giai-pbóng đè lừa gạt sự kềm-soát Quốc

tế. Ngưng bản như vậy phải do một thỏa ước ký kết giữa

hai miền Nam Bắc. Mặt-traº Giải phóng miền-Nam phải nở Thứ nhất : Mọi giải pháp không có sự quyết định của
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bày một vài quan điểm về vấn-đề liên hệ.Chánh-phủ Việt -nam Cộng-hòa , không được sự chuẩn phê của

nhân dân mà đại diện là Quốc- hội đều mang tánh cách áp

đặt và không được chấp nhận dù dưới áp lực bất cứ từ đâu tới ,

Thứ hai : Mọi hình thức Chánh -phủ Liên hiệp với Công

sản đều đi ngược nguyện vọng của toàn dân .

Không ai có thể phủ nhận là cuộc chiến tranh tàn phá dắt

nước từ trên 10 năm nay do chính cộng-sản Bắc-việt chủ

xướng với sự giúp đỡ của cộng-sản quốc-tế . Họ đã vi -phạm

trầm-trọng hiệp- định Genève 1954 do chính họ ký kết với

thực-dân bằng việc công khai đưa quân xâm lăng Việt-nam

cộng hòa, sử-dụng chiến- xa , đại pháo , hỏa tiền và các loại

vi-khí tối -tận khác do tập -do * n cộng - sản quốc -tế cung-cấp dề

tàn sát đồng-bào miền nam nhằm mục-đích tối hậu là cộng

sản hóa miền nam thân yêu của chúng ta.

Thứ ba : Nhân dân miền Nam Việt-nam thiết tha yêu

chuộng hòa bình sản sàng đàm phán nghiêm chỉnh với Bắc-việt

về một giải pháp ngừng bắn nhưng phải dựa trên căn bản của

Hiệp- định Genève 1954 và quân đội Isoại nhập Bắc-việt phải

rút về miền Bắc, tôn trọng lằn ranh vĩ tuyến 17.

Thứ tư : Vấn đề chính trị nội bộ phải do nhân-dân

Nam Việt-nam quyết định qua một cuộc bầu cử tự do , mối

người dân một lá phiếu , trong khuôn khổ luật lệ hiện hành.

Trận tổng công-kích Tết Mậu-thân năm 1968 và cuộc

tấn-công vượt ranh giới đình chiến tại vĩ tuyến 17 kể từ ngày

29-3-1972 bằng những đir-doản chính quy tinh -thuệ đã phơi

bày bộ mặt xâm-lăng , hiếu chiến , hiếu sát của bọn cộng-sản

Båt-viet .

Thưa Ông Chủ- tịch ,

Thưa Quý công việp ,

Thế nhưng cuồng vọng xâm- láng của bọn chúng đã bị

đập tan bởi sức chiến đấu dũng mãnh và ý-chí kiên -cường

của quân dân ta . Thất bại trên mặt trận quân-sự . Cộng sản

Bắc- Việt bèn cho bọn tay sai Mặt trận Giải - phóng Miền Nam,

một thứ hình nộm do chúng khai sinh tại Hà-nội vào năm

1960 , đưa ra giải-pháp hòa -bình nhằm lường gạt dư-luận thế

giới và những người nhẹ dạ dễ tin .

Tình bày cùng quý động viên về vấn đề hòa bình và

chiến tranh trước hiện tình đất nước ” . ngày hôm nay chúng

tôi nhận thấy chúng ta chỉ còn một con đường để lựa chọn :

chống mọi âm mưu từ phía Cộng- sản .

Trước vấn đề sinh tử của Quốc-gia , đại diện Thuyết

tình- đoàn, chúng tôi mới chỉ đặt được một vài vấn đề đề

suy luận ; Ước mong được đón nhận những ý kiến dồi dào

của quý vị đề soi sáng thêm cho vấn đề hầu buổi thảo luận

hữu ích hơn , hầu quyết nghị của Hạ -nghi -viện mà bản dự-thảo

chúng tôi gởi kèm theo đây được đa số thật lớn chấp thuận ,

đề tiếng nói của Quốc-hội đạp minh vào những tâm hồn còn

u mê, thức tỉnh những người còn say sưa với sắc màu.

Chúng đã hơn một lần thất bại trong việc đưa đề nghị

liên hệp, lần nầy chúng lại dán cái phân hiệu mới vào món

hàng của chúng gọi là đề nghị thành -lập Chính-phủ ba thành

phần hay Chính phủ hòa giải Quốc gia , nhưng thực chất vấn

là một hình thức liên hiệp trá hình .

Nhìn vào bản chất của những thành phần do Cộng-sản

đề nghị , ta thấy Mát-trân Giải-phóng Miền Nam chỉ là cánh

tky dài của Cộng-sản Bắc- Việt, chỉ là một côngvụ xâm-lăng

không có dân , không có đất , quân-đội gồm toàn lính chính

quy Bắc-Việt . Như vậy Mặt-trận Giải -phóng Miền Nam lấy

tư-cách gì để đòi chia quyềnhành tại miền Nam ?

Trân trọng cảm tạ Ông Chủ-tịch và quy động viên đã

theo dõi phần trình bày của chúng tôi .

Kính chào Quý đồng việp .

6. CHỦ TỊCH.

Thành phần thứ ba , theo Cộng-sản giải-thích, là những

phần tử chính - trị đối nghịch với chính-quyền Việt-nam Cộng

hòa , kể cả những phần tử lưu vong sẽ được tuyển chọn qua

sự hiệp-nghị giữa hai thành kia .

Chúng tôi xin cám ơn Thuyết -tinh- doàn.

Kính thưa Quý đồng viện , sau phần thuyết-trình là phần

thảo - luận . Trước hết , chúng tôi kính mời ông Trưởng -khối

Cộng -hòa.

Không cần phải kiêm- chứng thêm, chúng ta đều biết

thành phần thứ ba do Cộng-sản đề nghị chính là những phần

tử tay sai của thực dân , Cộng sản hoặc những kẻ đã rời bỏ

xứ sở sau khi đã vơ vét tài-sản của Quốc-gia và của đồng

bào, hay bất -man vì đã bị sa thải khỏi chính-quyền .

Ô. PHẠM -VĂN ÚT ( Trưởng-khối Cộng-Hòa) . –

Đứng trước hiện tình đất nước, nhân -danh Trưởng - khối

Cộng-hòa, đại -diện tất cả khối viên , chúng tôi xin trình lên

quý vị một vài quan-điều của khối cộug-hòa.

Họ là những kẻ có tội với đất nước và không đóng góp

gì vào công cuộc chiến đấu chung của toàn dân . Nếu được

Cộng-sản đưa về cầm quyền , họ sẽ hoàn toàn nằm trong sự

khống chế của Cộng-sản. Một Chính phủ Trung-rợng theo

kiều đó sẽ không bo giờ được chấp-nhận .

Kính thưa ông Chu-tich .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Nhưng Cộng-sản còn đi xa hơn nữa là đòi chia sẻ quyền

hành từ Chính-quyền Trung-ương tới Chính- quyền Xí, Ảp

theo hàng dọc, và một khi Chính - phủ ba phe được thành-lập

thì các cơ-chế biến định như Quốc-hội , Tối-cao Pháp - viện,

Giám-gát-viện • y ... sẽ bị giải -tán .

Chúng ta đang trải qua những giờ phút nghiêm trọng của

lịch-sử , vận mạng của đất nước có thể được quyết-định vào

những ngày giờ sắp tới , Chính vì thế , việc thảo luận về hiện

tình đất nước hôm nay do gần 100 dân-biều đề-nghị là một

hành động đúng lúc , đáp ứng được sự mong mỏi của toàn

dân. Thay mặt cho khối Cộng -Hòa Hạ-nghi-viện , tôi xin trình

Chính-phủ lâm- thời ba phe sẽ lo tồ-chức một Quốc-hội

Lập-hiến để thông qua một bản Hiếu-pháp mới theo chiều

hướng mà Cộng -sản mong muốn. Trong khi chờ đợi tái lập
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các cơ-chế mới theo bản Hiến-pháp này, Cộng sản sẽ đặt

ngay các cánbộ của họ trong các cơ - cấu chính - quyền mọi cấp

với một da nghị quỷ-quyệt và láo xượt .

Từ cuộc chiến tranh chống đế quốc thực- dân đà giải

phóng dân tộc tiếp nối sang cuộc chiến-tranh ý-thức-hệ quốc

gia và Cộng- sản , huynh-de toợng tàn !!!

Là người Việt-Nam , chắc- chắn không ai mà không khao

khát một nền hòa-bình minh-cửu ?

Như vậy Cộng-sản di chứng tỏ bản -chất gian xảo và

mục-tiêu không thay đổi của chúng là thôn- Ánh trọn vẹn miền

Nam. Nhân - dân miền Nam chúng ta tuy yêu chuộng hòa bình ,

nhưng cơ Tng -quyết không tha thứ bọn xâm- lăng Cộng-sản ,

quyết không bị lừa gạt bởi những thủ- d an gian- xảo của

chúng .

Chúng ta không e sợ một cuộc ngưng chiến có thể xảy

ra trong những ngày sắp tới , nhưng chúng ta cương- quyết đòi

hỏi việc ngư g bắn phải được thựchiện trên toàn cói Đông

Dương đề Cộng-sản không thể sử - dung lãnh - tbồ Lào , Khmer

xâm nhập thêm người và vu-khí vào Nam Việt-Nam.

Bởi vậy , trong mấy tuần qua, khi nghe tin Tiến-3

Kissinger , Cô-vấn an-ninh quốc ngoại của Tổng-thống Richard

Nixon mở nhiều cuộc mật đàm ráo-tiết với ủy-viên Chính-tri

Bộ của Cộng -sản Bắc-Việt là Lê-đức-Thọ tại Ba-Lê và với

Tổng-thống Việt-Nam Cộng- Hòa Nguyễn- văn - Thiệu tại saigon

du-luận khắp nước xôn-xao bàn luận ; mỗi người đều cảm

thấy rằng cánh cửa hòa-bình đang bé mở . và tương -lai dân

tộc Việt-Nam sẽ mất hay còn được tự - do dân-chủ hay phải

chịu mang ách chuyên chế độ :-tài có thể được quyết- định

trong thời gian ngắn ngủi này.

Việc ngưng bắp phải được quốc-tế bào-đảm hữu-hiệu

và với điều-kiện quân-đội Cộng- sản Bắc-Việt hiện còn ở tại

miền Nam phải rút toàn bộ về Bắc . Chúng ta hoan -nghênh

rọi sáng kiến hòa bình, tkưng chỉ chấp-nhận giải -pháp nào

tôn - trọng quyền tự-quyết của nhân dân miền Nam , không có

sự áp dặt hay can-thiệp nào từ bên ngoài .

Nhưng tiếc thay , trước khúc quanh lịch -sử trọng đại ấy,

nhơn dân Việt-Nam lại không dưới quyền chủ động và giải

quyết thứng vấn-đề liên hệ trực - tiếp đến vận-mệnh của chính

mình , thậm chí đến những tin -tức quan-trọng cũng không thể

biết được cách chính xác và kịp thời để chuẩn bị tư tưởng

và thái độ ứng -phó với tình- thế mới.

Kính thưa Quý vị ,

Vì những lẽ đó , chúng tôi , Khối • Dân-quyền • tại Hà

nghị viện nhận thấy có bồn-phận phải nói lên quan điểm của

mình đối với những vấn đề thời cuộc sôi bỏng nhất.

Chúng tôi nghĩ rằng Hạ- nghi - Việt chúng ta hôm nay

phải xác-định một cách cương-quyết và trung-trực lập-trường

của toàn dân về vấn đề ngưng bắn và chấm dứt chiến-trath .

Quân dân chúng ta đã chiến đấu , đã hy sinh trong nhiều năm

qua , đã đánh gục bọn Cộng-sản trên mọi mặt trận . chẳng

lẽ chúng ta lại đề mất nước vì thiếu cảnh giác , cầu-an , chia

rẻ khi trận chiến tới hồi chăng cuộc.

I.- Nhận-định về tương quan lực-lượng giữa Quốc

gia và Cộng-sản .

Chúng ta phải mạnh-dạy và cương- quyết khuyến -cáo

Chánh - phủ không được đi ra ngoài lập - trường căn bản dã

được các đại - diện chánh -thức của nhân-dân đề ra . Chúng ta

phải kêu gọi toàn-dân bẻ gãy mọi luận điệu tuyên truyền

xuyên tạc của Cộng -sản, củng cố hàng ngủ , lập -trường đề

sẵn sàng đấu-tranh trực diện với Cộng-sản, Làm được như

vậy , chắc-chắn chúng ta sẽ chiến thắng Cộng- sản , bảo -vệ

được độc-lập cho tô-quốc và tự -do no ấm cho nhân-dân .

Cho tới ngày giờ nầy, cuộc xâm lăng công khai đ -ợt của

Cộng-sản Bắc-Việt vào Việt -Nam Cộng-Hòa kề như dã thú

bại nặng, Dù rằng đã huy động gần hết tiềm năng quân sự ở

miền bắc , cộng sản cũng chỉ mở được ba mặc trận lớn ở

Miền Giới tuyến , Tam biên và Bình long , nhưng cuối cùng

vẫn không chiếm được một Tinh lý nào của Việt-Nam Cộng

Hòa cả.

Trân trọng kính chào Quý vị.

Với sự chống trả anh dùng của quân dân ta , Cộng sản

đã phải phơi thấy trên chiến địa hơn chục vạn quân sự, bao

tồnhàng ngàn chiến xa . đại pháo, vô số quân trang , quân dụng:

Những phần đất đai và dân số mà Cộng sản tạm thời điểm

soát được trong những ngày dau của cuộc xâm lăng dần dần

bị quân ta phản công tái chiếm.(Vỗ tay)

O. CHỦ-TICH Điều này đã chứng minh hùng hồn rằng quân đội Việt

Nam Cộng Hòa đã trưởng thành , đủ sức tự vệ đề chống trả

mọi cuộc xâm lăng từ miền Bắc .
Chúng tôi xin cám ơn ông Trưởng-khối Cộr g-hòa . Đến

dây chúng tôi kính mời động viên Trưởng-khối Dân -quyền .

Ố. NHAN - MINH . TRANG (Trưởng-khối Dân0

quyền ).

Khi mở cuộc tấn công qui mô qua vĩ tuyến 17 , Cộng

sản Bắc Việt đã chọn lựa thời gian thuận lợi cho họ thức về

phương diện chính trị , đó là cuộc vận động bầu cử Tổng

thống sắp mở màn tại Hoa kỳ .

Kính thưa ông Chủ-tịch ,

Kính thưa Quý đồng-viện ,

Họ hy vọng rằng vì nhu cầu tranh cử Tổng thống

Richard Nixon , không những chẳng dám phản ứng mạnh và

trái lại còn nhân nhượng tối đa cho họ để kết thúc chiến

tranh hầu đồi lấy số phiếu của cử tri Hoa kỳ.
Trong phiên họp khoáng- đại hôm nay , đại -diện cho tất

cả anh em Dân-biều thuộc Khối dân-Quyền , chúng tôi xin

trình trước khoáng-đại một vài quan-điểm về hiện tình đất nước.
Nhưng Cộng- sản Bắt- việt dã lầm lẫn lớn. Do đó , cho

tới hôm nay , cả về phương-dệt quân -sự lấn chánh-trị. Công

sản Bắc- việt vẫn chưa đạt được một thắng lợi nào khi di bù

đáp tương xứng với những thiệt hại của họ trên chiến
Hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua , dân tộc Việt-nam

phải sống trong những đêm dài khủng -khiếp !!!
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trường miền nam Việt-nam. Chỉ còn vài tuần lễ nữa là tới

ngày bầu -cử Tổng-thống tại Hoa-kỳ .

Nếu Hanh-pháp thấy có sức mạnh đoàn -kết quốc-gia là

quyết-định và thành tâm cởi mở về quy-tụ toàn-thề các tập

thể hoặc cá nhân yêu -nước xung- quanh mình , cùng chia sẻ

trách-nhiệm bảovệ miền Nam Việt-Nam thì nên thực-hiện

gấp trong lúc này.

Nếu họ đã lỡ cơ hội ngàn năm một thuở , không tìm

cách thỏa hiệp được với Hoa kỳ về một giải-pháp ngưng

bả - tại Việt nam, thì cho đến khi cuộc bầu cử trôi qua , và

Tông - thố g Nixon lại tái đắc cử , họ sẽ không còn một yếu

tố nào để mặc cả trong cuộc thương nghị núa.

(V. tay)

Chắc chắn không những cái gọi là Mát-trận Giải- phông

miền Nambị tan rã hoàn toàn mà ngay đến chế-g, Cộng sản

tại miềa- Bắc cũng bị xáo trộn trầm trọng vì cuộc chinh- lý

nội-bộ.

Bởi đó , Cộng-sản Bị :-việt phải thay đổi thái -độ , ôm

chân Hoa-kỳ , cố gắng thượng nghị vội vàng để tiến tới

một thỏa hiệp ngưng bắn trước khi cuộc bầu -cử tại HoaKỳ

khai diễn . Làm như vậy, may ra Cộng-sản Bắc- việt ở gạt

được chúc ít gọi là thắng lợi .

Việc đầu tiên của Tổng-thống và Chánh-phủ nên làm là

thay đổi chánh- sách về nhơn sự . Phải quan niệm rộng-ra :

dù người trong bộ máy công quyền là dề phục-vụ Quốc-gia

chứ không phải dè củng-cố thể lực riêng tư của mình hoặc

phe nhóm mình ; những tập -thề hoặc cá nhân đến hợp-tác

với Chánh- phủ phải được xem như những chiến-hữu cùng

tranh - dấu cho mục-tiêu chung chống lại kẻ thù chung.

Đối với các Chánh- ding , lực-lượng căn - bản đề đấu -tranh

chánh - trị với Cộng -sản, có tổ-chức và lập-trường vững chắc.

Chánh - phủ không nên chèn ép hoặc bỏ rơi và nên giúp đỡ

tích "cực phương-tiện cho Chánh-dang xay-dựng cơ sở quần

chúng , nếu có thể , vỏ trang cho các Chánh-đang có cơ sở

vững vàng tại các địa phương.

Đối với Việt-nam Cộng hòa, mặc dù chúng ta lúc nào

cũng yêu chuộng hòa-bình và sản-sàng chấp-phận một cuộc

hòa giải dân-tộc , xóa bỏ hận thù , nhưng vì quyền- lợi tối.

cao của Tổ-quốc, vì sự tựdo, dân-chủ của đồng-blo , vì sự

hy sinh xương máu của hàng vạn cán-bộ và chiến-si , chúng

ta không thể nào để bị mắc mưu Cộng-sản .

Chánh -phủ cũng có quyền tổ -chức Đảng cầm quyền đề

làm hậu thuẫn cho mình , nhưng không nên dùng uy-quyền bắt

Buộc người khác gia nhập một cách miễn cưỡng , nhất là gây

áp-lực cho những đảng viên Chánh đảng khác phải bỏ Đảng

tịch của họ đã gia nhập Đảng Chánh-quyền:
Chúng ta dầu sốt ruột đến đâu đi nữa cũng phải kiên

trì đòi hỏi cho được một giải - pháp hòa -bình bảo đảm được

tự-do , dân-chủ cho miền Nam Việt-nam , dầu gái- pháp ấy

có thành tựu trước cuộc bầu - cử Tổng-thống Hoakỳ hay sau

cuộc bầu cử một vài tháng cũng không quan-trọng , bởi vì

chúng ta không có nhu cầu chính- trị như Cộng-sản Bắc- việt

và Hoa-kỳ đối với cuộc bầu-cử sắp tới.

Làm như vậy , chỉ gây thêm thù hận chia sẻ giữa những

người quốc-gia với nhau mà không lôi kéo thêm được một

phần-tử nào trong quần chúng lưng -chừng bước sang làng

ngủ chống Cộng -sản .

Cộng -sản Bắc-việt dã yếu thế , do đó , Cộng-sản không

được yêu sách với điều này lễ nọ . Họ muốn kết thúc chiến
tranh thì phải chíp nhận những đề nghị hòa bình rất phải

chẳng của Việt-nam Cộng-hòa đã đưa ra .

Về vấn đề thông tin, dân- vận , Chánh-phủ không nên

quá bựng-bít những sự thật không thể nào che dấu lâu dài

được, trái lại , nên cho nhân dân hiểu biết kịp thời những

tin -tức có liên hệ đến vận-mạng đất nước để mọi người cùng

chia xẻ sự vui mừng hay lo lắng chung Nếu bưng-bít , phơn

din sẽ được những tin đồn do Cộng -sản tung ra và đó họ vì

sẽ có những thác -độ sai lầm , bất lợi .

(V& tay)

II.– Việt-nam Cộng-hòa phải ứng phó thế nào trước

tình thế mới.

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chống Cộng để bảo vệ miền Nam Việt-nam là nhiệm:

vụ chung của toàn-dân ; tuy nhiên Tổng thống và Chánh-phủ

Việt-Nam Cộng hòa hiện-hữu phải đóng vai trò chủ-động bởi

vì đang nắm giữ rất nhiều quyền-hành và phương -tiện mà

toàn dân đã giao phó .

Giải-quyết chiến cuộc tại Việt Nam, dầu bằng giải -pháp

nào đi nữa , nguyên -tắc căn bản vẫn là phải tôn-trọng quyền

dântộc tự-quyết .

(V tay)

Ai cũng biết rằng cuộc chiến đấu chống Cộng hiện tại

không phải là cuộc chiến-tranh thuần túy quân sự mà sự nuất

hay còn của Việt-nam Cộng-hòa trong giai-doạn sắp tới tùy

thuộc vào sự đoàn-kết các lực -lượng Quốc- gia , lôi cuốn quần

chúng có kết quả hay không .
Từ ngày Cộng-sản cấu-kết với thực-dân chia đôi đất

nước ngang vĩ tuyến 17 , Miền Nam Việt -Nam dương nhiên

trở thành một quốc-gia có chủ q yền riêng , tuyệt đối không

lệ thuộc gì đối với chế độ Cộng sản tại Miền Bắc .
Trong giờ phút nghiêm trọng của đất nước, tất cả những

người có tinh thần quốc -ga dân- tộc dù quan-diềm chính-tri

có khác nhau vẫn cùng chung một mối ưu tư là làm sao đà

đánh bại Cộng-sản trong cuộc đấu tranh chánh-trị sắp tới .

(Va tay)

Vậy nên , để tìm một giải -pháp chính trị công bằng hợp

lý cho Miền Nam Việt-Nam . thì phải do chính người dân

tại Miền Nam Việt -nam chọn lựa qua một cuộc bầu cử tự-do ,

các cường-quốc lên -hệ cũng như Cộ g -sản Bắc việt chỉ tìm

thỏa hiệp dề giải quyết các vấn-đề quân sự , không được quyền

áp đặt trước bất cứ một hình- thức Chánh- phủ nào tại Miền

Nam ngược lại nguyện vọng của đại đa số dânchúng.

Đây là một dịp thuận lợi nhất để cho Hành-pháp đoàn
kết dân -tộc.
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Tuy nhiên , quyền Dân-tộc Tự -quyết, có giữ được hay

không . điều quan trọng hơn hết là lực lượng Việt-nam Cộng

hòa phải tự mình xây dựng co mình một thực lực hùng mạnh

đủ sức cường lại những áp lực từ bên ngoài.

Sự hiện diện của bè lũ Cộng- sản trên quê hương này

đã phản bội lại những nhà ái quốc chân chính có công tranh

đấu dành quyền tự do ' và giải phóng dân tộc như Nguyễn

thái -Học , Phan -boi -Châu , Phan - chu - Trinh và làm dỗ vỡ công

lao kháng chiến của toàn thể dân tộc sau 80 năm đô hộ của

đế quốc thực dân Pháp .(V& tay )

Kính thưa Ông Chủ -tịch.Kính thưa Quý vị , trong lúc chúng tôi đứng lên đây là

đại diệu cho tất cả các anh em trong Khối Dầa -quyền nói

lên một vài quan điểm thì đêm hôm nay, đài -phát-thanh VOA

cũng như là “ phát -thanh Cộng -vin Miền Bắc đã đưa ra những

đến căn bản để chấm dứt cuộc chiến .

Kính thưa Quý Đồng - viện,

Trong chốc lát , một trong số các anh em Dân-biều của

Khối Dân-quyền sẽ lên trình bày những điểm quan trọng đó

đề khoáng dại mồ sẻ những mưu mô , những gì mà hiện giờ

Hoa-kỳ và Cộng - sản Bắc-việt dương tính với nhau để thực

hiện tại Miền Nam chúng ta .

Thật là một sự đau lòng và xét xa cho chúng ta khi

ngày hôm nay phải nhắc nhở lại công-nghiệp của biết bao

nhiêu thanh niên tuấn-tú đã ngã ngục trong công cuộc tranh

đấu dành lại độc lập của Tổ quốc trước và sau năm 1945,

Sự vùng dậy mãnh liệt và hào hùng ấy, tiếc thay , đã không

đem lại được mục tiêu mong muốn là chấm dứt các phục vong

quốc để đem lại vinh quang cho xứ sở.

Tạo điều kiện để đoàn kết Quốc-gia , tận dụng mọi lực

lượng chống Cộng . và chống động một cách bình tĩnh , sáng

suốt , đó là điều mà Khôi • Din- quyền mong đợi nơi Chánh

phủ sẽ làm trong những ngày sôi động sắp tới .

Thật thế , không ai chối cãi được rằng trong phong trào

dành độc lập , tiếp tối ước vọng của tiền nhân , bọn Cộng sản

đã không hề nhúng tay vào , mà trái lại còn cấu kết với thực

dân đề dành quyền lãnh đạo và sát hại những người kháng

chiẽn . Không một ai trong chúng ta có thể quên được rằng

bọn Cộng sản đã hướng dẫn quân đội thực dân đánh chiếm

tỉnh Phúc-yên , Yên bái ở Bắc và Phú-yêu ở Trung phần .

!

1

Khối Dân -quyền ”, với khả năng và thiện chí của mình.

sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm đượ : dề góp phần

vào cuộc chiến đấu chung của dân tộc để tìm một nềa Hòa

bình vĩnh cửu và sự hố g -nhứt của Quốc-gia .

.

Trân trọng kính chào Quý đồng viện .

Cũng chính bọn Cộng sản đã tàn sát các lực lượng yêu

nước ở miền Nam , trong đó có cả các giáo phái Cao-đài và

Hòa hảo chỉ vì những chiến sĩ nầy là mối lo ngại lớn lao cho

chúng trong mưu đồ thôn tính miền Nam.

(Vỗ tay)

Ban Chi - đạo Khối Dân - Quyền?

Các cuộc cấu kết với thực dân , một lần nữa, đã được

bộc lộ sau đó , với các hiệp ước sơ bộ ngày 6-3-1946 ,

dành quyền cho người Pháp được đổ bộ lên hải-cảng Hải

phòng để thay thế quân đội Trung hoa trong việc giải giới

quân.đội Nhật bản .

Nguyễn-văn-Ca – Hồ- đức- Trung- Nguyễn-văn-Đăng

Trưởng Khối : Nhan-minh-Trang

Pham-văn-Trọng Phang-công-Phú - Gip-a-Sáng -

Danh Bao - Trương-Xuân- Bao – Nguyễn- văn-Bay - Huỳ h-

trung - Chanh – Trần-canh-Chung – Huỳnh- văn- C6 - Hộ.Hô

ngọc-Cú - Nguyễn- long -Giao - Phan-tan - Hùng – TránhCứ - -

minh-Naệt – Nguyễn-minh- Phú – Nguyễn-văn-QuíNhật -

Nguyễn-ngọc- Tân - Nguyễn- văn-Tiết – Lê-tan- Trạng

Trương -vi- Trí – Hồ-Uyên – Mô-Xái .

Nguyện vọng dành lại nền độc lập , và niềm hãnh diện

của quốc gia một lần nữa đã bị chà đạp, và đó là động cơ

đã thúc đẩy toàn thế gia tộc lao mình một cách tích cực và

quyết định vào cuộc chiến đấu anh dũng, kéo dài cho đến khi

một cuộc cấu kết khác được thực hiện giữa bọn chúng với

thực dân Pháp qua hiệp định Genève năm 1954.
- -

-

. TRẦN THẲNG THỨC ( Trưởng Khối Độc

Hiệp-định này, tuy ngăn-chặn được sự đồ máu , nhưng

chính nó đã giúp cho chánh-quyền Hà-nội củng "cố lại địa vị ,

và chuẩn-bị cho một cuộc xâm - lăng khác , cuộc xâm-lăng

Miền Nam mà hiện nay chúng ta đang phải gánh chịu .lập) ..

Kính thưa ông Chủ- tich ,

Kính thưa Quý đồng viện .

Sự đau lòng và xót xa cho chúng ta không phải là đã

bị bọn Cộng- sản ăn hớt trển tay công- lao kháng-chiến chống

Pháp của toàn dân , mà sự đau lòng ấy, sự xót xa ấy chính

là vì hàng ngũ Quốc- gia chúng ta hồi đó còn non yếu , còn

ấu trỉ trước những mánh lới xảo-quyệt của bè lủ Cộng - sản.Trong phiên họp thoáng đại đặc biệt ngày hôm nay , chúng

tôi , với tư cách là Trưởng Khối Độc-lạp xin được phát biểu

ý kiến của Khối chú 8 tỏi và cũng là lập trường của những

chiến sĩ quốc gia đã và đang chiến đấu ngoài mặc trận chống

lại bọn xâm lăng Cộng-sản .

Chúng tôi cũng không khỏi đau lòng và xót xa khi phải

nhìn nhận rằng trước những luận- điệu lừa dối , bịp bợm của

Cộng-sản , hơn một nửa các chiến -si Quốc-gia chúng ta đã

cam tâm đầu hàng chúng để dấn thân một lần nữa trong

công cuộc phản-bội dân-tộc qua hai cuộc tấn -công đẫm máu

hồi Tế Mau-thân và mới đây, cuộc vượt tuyến ngày 30-3

1972.

Chúng tôi muốn đề cập tới tình hình đất nước của chúng

ta , một vấn đề trọng đại đã 4m đồ biết bao xương máu của

dân tộc qua 25 năm chinh chiến , và đó cũng là mối quan

tâm của tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới muốn chấm

dứt tình trạng đau thương cho Quốc-gia chúng ta. Kính thưa ông Chủ-tich ,
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Kính thưa Quý đồng viện , Đó là đề nghị thành lập một Chánh -phủ liên hiệp bì

thành phần với chủ trương cha bỏ ch - độ hợp-hiến , hợp

pháp Việt-nam Cộng hòa, chia quyền hành tại các cấp ,

tiến tới việc chiếm toàn bộ chính-quyền.

Chúng tôi đã làm mất thì giờ của Quý vị khi phải

lược trình lại những diễn biến lịch-sử đã giúp cho bọn Cộng

sản Bắc- việt dương -dương tự-đúc thay mặt không những cho

các đồng bo ruột thịt ở bên kia sông Bếa - hải , mà còn mạo

nhận danh nghĩa đại diện cho các dân -tộc Đông- dưỡng da

ngồi ở bạn Hội-nghị .

Dù khao khát hòa bình tới đâu , ai trong chúng ta có thu

chấp nhận một giải- pháp gian trí như vậy ? Ai trong chúng

ta có thể tự tay xóa bỏ chế-độ Diarchủ đã được xây dựng

bằng bo nhiều mồ hôi và xương máu của quân-dân ? Ai

trong chúng ta có thể phản-bi anh -linh các chiến- đi vị

quốc vong thân và on-hồn của hàng vạt đồng bào đã bị

Cộngsản tàn -tát ?

Trong bản tuyên-bố của cái gọi là Chính-phủ Cách- mang

Lâm-thời Cộng hòa Miền Nam Việt -nam ngày 11-9-972,

bọn Cộng-sản Bắc- việt đã không ngớt rêu-ráo rằng cuộc chiến

đấu của nhân-dân tại Miền Nam Việt-nạm cũng như tại Ai

lao và Kampuchez , trên toàn bón-đảo Bong - d rợng là một

cuộc chiến tranh chống lại nước Dân-chủ Cộnghòa, và sự

yềm-trợ của các nước bạn đồng - minh của chúng ta là một

cuộc chiếntranh xâmlược.

Chưa hết, sau khi đưa ra một đề nghị hòa- bình giau

trí như vậy, Cộng-sản còn chi-thị cho các binh của chúng

thi - hành những kế hoạch vi -phạm và phá-hoại cuộc ngưng

bắn một khi việc ngưng chiến xảy ra .

Chúng tôi tự hỏi một khi hiệp-định Genève năm 1954

do chúng ký kết đã phân cha Nam Bắc thành hai miền khác

biệt , lại chº-độ khác-biệt thì tại sao ngày hôm nay , chúng

lại nhất quyết đòi hỏi phải thay đổi thể chế tại Miền Nam

với một Chính-phủ tạm thời 3 thành phần 2

Thuyết-trinh- vun đã trình bày rõ -ràng những kế-hoạch

đó của Cộng -sản là Cộng-sản không coi việc ngưng chiến là

chấm - dứt chiến -tranh, mà trái lại đó chỉ là cơ hội để chúng

phát-động đấu tranh chánh-trị phối hợp với quân -sự , mạnh hơn

đề già nh thắns-lợi cuối cùng là cướp chính-quyền tại Miền

nam , Ngựng chiến chỉ được coi như một sự thay đổi về hình

thức đấu tranh.
Tại sao chúng buộc toàn thể quân-đội Đồng- minh của

chúng ta phải rút hết lực- lượng và phá hủy các căn-cứ , trong

lúc chính bạn chúng được quyền duy-trì các lực-lượng xâm

lăng tại Miền Nam Việt-nam .

Trên thực-tế, Cộng-sản hiện đang sửa soạn chiến tranh

ngay trước khi ngưng chiến . Âm-mu của Cộng -sản đã tỏ lộ

như thế , vậy mà vẫn còn những kẻ đang ăn cơm Quốc-gia ,

thở khô g-khí tự - do, hưởng Bột đời sống an lành nhờ xương

máu các chiến-ui , vẫn lên giọng phản bội , gây chia sẻ , hận

thù trong hàng ngũ Quốc-gia.

Kính thưa ông Chủ-tịch,

Kính thưa Quý đồng việt ,

Trước sự kiện trên trong hoàn - cảnh dục-sôi của tình

hình đất nước, trước những bi <n-cổ dồn dập khiến quần

chúng hoang-mang , lo- ngai, lẽ ra Hạ-nghi- viện chúng ta phải

nhóm họp sớm hơn đề thảo-luận về tình hình đất nước, xác

định lập -trường và thấu - an du-luận .

Họ tưởng với hành động đón gió này. họ có được Cộng

tán thưởng công một khi Cộng-sản cướp được chánh -quyền.

Chúng ta phải cảnh giác những phần tử chủ bại đón gió đầy

là họ phải sớm từ bỏ nhữg mộng tưởng ngây thơ và hành

động phá hoại cuộc chiến đấu chung của họ , nếu không, họ

sẽ bị quân dân ta trừng trị đích đáng.

Tuy nhiên , cuộc thảo-luận dến ra ngày hôm nay cũng

chưa phải là quá trễ , miễn sao chúng ta nhận-định cho đúng

vấn-đề và có quyết-định sáng-suốt , hợp thời , góp phần vào

việc giải- quyết đại cuộc.

Trở lại vấn-đề thần-quyền của Quốc-hội trong việc tuyên

chiến và nghị-hòa, chúng tôi muốn đề nghị Ha-nghi- viện tái

xác nhận một lần nữa là 2 -trường căn bản của Việt-nam Cộng

hòa trong vấn-đề nghị-hòa .

Chiếu-điều 39 Hiến - pháp Quốc-hội có thấg - quyền quyết ,

định về việc tuyên- chiến và nghi hòa. Vào năm 1968 , Quốc

hội chúng ta đã chấp-thuận cho Hành-pháp cử một phái-đoàn

đi Ba-lê tham-dự hòa - đàm với những chi-hướng rõ rệt về

lập trường của Việ : -nam Cộng hòa. Suốt 4 năm qua , cuộc

hòa-dan đã không đem lại kết -quả vì thái-dộ ngoan- cố và

hiếu -chiến của phe Cộng- sản .

Chúng ta phải lập sắa một cái khung về lập - trường chiến

lược đề Hành-pháp không thể vượt qua khi điều đình với

đối- phương. Cái khung đó phải bao gồm quyền phát- biều quan

điểm của nhân dân trong các thủ tục dân chủ và hợp pháp

đối với các vấn-đề trọng đại của Quốc-gia .

Đáng lẽ chúng ta đã phải yêu cầu Hành-pháp gọi phái

đoàn thương thuyết trở về . nhưng chúng ta đã không làm

như vậy vì muốn tỏ thiện-chí hiếu-hòa và không muốn bỏ lỡ

một cơ hội nào có thể đem lại hòa-bình cho đất nước, cẩm

dứt những đau thương tang-tóc cho nhân - dân Việt-Nam ở

cả Đại Miền Nam-bắc.

Cái khung đó phải bảo vệ chủ-qu ăn của Quốc-gia , quyền

dân tộc tự-quyết , quyền bác bỏ mọi giải pháp tiền chế áp- đặt

lên số phận của đất nước và toàn dân. Chúng ta phải qui

dinh tố ràng những điều kiện cho cuộc ngưng bắn , một cuộc

ngưng bắa không thể dẫn tới việc Cộng-sản lấn đất , chiễm

dân và cướp chính quyền,

Nhưng thiện-chí của chúng ta đã không được Cộng-sản

đáp ứng tương -xứng. Chính Cộng-sản Bắt-việt đã xua quân

xam-lăng Miền nam , và sau khi bị quân-dân ta đánh bại tiên

khắp các chiếa-trường bọn chúng đã đưa ra một đề nghị hòa

bình thân- độc.

Một cách tích cực hơn nữa, chúng ta phải trực tiếp

tham gia vào việc vỏ trang tinh thần quần chúng , bẻ gãy mọi

luận điệu tuyên truyền, mọi ân- miru nổi loạn và cướp chính

quyền của Cộng-sản , chúng ta phải tiếp tay với chính-quyền

trong việc đoàn ngu hóa quần chúng , bảo vệ cơ-sở quốc- gia ,

tiêu diệt hạ-tầng cơ-sở của Cộng-sản và sửa-soạn mọi biện

pháp cần thiết để đối phó với Cộng- sản một khi việc ngưng

chiến xảy ra .

2
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Chúng tôi thành tâm mong-mỏi quý vị sẽ thamgia ý kiến

một cách sâu rộng về hiển-động chung một lớp -trường mà toàn

dân toàn quân mong đợi

Ngày hôm nay , hàng triệu người đó nói thẳng với nhà

cầm- quyền Hi -nội rằng chủ-nghĩa Cộng-sản chẳng những là

một chủ -ngha không được nhân dân miền Nam chấp nhận .

mà chính chủ nghĩa Cộng-sản cũng không được phân-dân miền

Bắc chấp nhận.Trân -trọng kính chào ông Chủ tịch và quý vị .

(Vỗ tay) (V tay)

O. CHỦ-TỊCH.
Chúng tôi chống đối chủ-nghĩa Cộng -sản và nhắc nhở

nhà cầm quyền Hà-nội rằng bất cứ một mưu toan xảo quyệt

nào của nhà cầm quyền Hà nội để cưỡng ép dân chúng đều

Nam theo chủ-nghĩa Cộng -sản, nhà cầm quyền Hà-nội dều

gánh lấy thất bại nặng nề.

Đến đây, chúng tôi kính mời động viện Đặng-Văn-Tiếp :

O.ĐẶNG-VĂN-TIẾP (Phi-diện nhóm Quốc-gia).

Thưa ông Chủ tịch ,

Chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền miền Bắc hay từ bỏ

chiêu bài giải phóng, hãy từ bỏ bạo lực, và quan-trọng hơn

hết là hãy từ bỏ ý đồ thôn tính miền Nam Việt Nam Cộng

hòa.

(Vỗ tay )

Thưa Quý đồng việt ,

Chúng tôi đại-diện cho nhóm Quốc-gia Hạ nghị -viện gồm

có các Dân-biều Nguyễn- văn - Binh , Nguyễn- minh - Bing,

Nguyên-đức- Cung, Dương - minh- Kính, Nguyễn-tuấn Anh,

Nguyễn -văn- Cử, Nguyễn-văn-Kim Ng Tyến - trọ g - Nho, Phạm

ke- Toại, Đô-sinh -Tứ và Đặng-văn- tiếp.

Nhà cầm quyền miền Bắc đã tạo ra những vụ Mậu -than

đầm máu, những hoang tàn đổ nát của Quảng-trị , của An-lộc ,

những đại lộ kinh hoàng chồng chất những xác chết của người

dân hiền hòa vô tội , Lịch sử không thể nào quên được những

hành-động man-rợ của nhà cầm-quyền Hà-nội .

(Vỗ tay)
Trước hết, nhóm chúng tôi xin cảm ơn ông Chủ -tịch

đã dành cho chúng tôi để đượctạo h- bày trước khoáng - đại buổi

nói chuyện hôm nay.
Những nhà lãnh đạo miền Bắc cần phải bình tính và

chấm dứt ngay chiến tranh xâm lược . chấm dứt mọi hành

đông tàn sát , phá hoại . tàn sát sinh mạng và tài -sản đồng

bào miền Nam .

.

n

Thứ hai nữa , đại-diện cho nhóm chúng tôi , chúng tôi

xin cáo lỗi cùng ông Chu-tich và khoáng- đa , lẽ ra phần trình

bày của nhóm chúng tôi do Din-bều Trưởng nhó n Nguyên

văn-Binh trình bày, nhưng vì lý do sức khoẻ cho nên Dành

biểu Trưởng nhóm của chúng tôi không trình bày được trước

khoáng- đại hôm nay và chúng tôi đượ : ha-hạnh đại- diện ,

Chính quyền Cộng sản nếu cứ ngoan cố tiếp tục nuối

dưỡng và phát độ 13 chiến -tranh . họ sẽ đắc tội trước lịch

sử vì nạn diệt chủng có thể xảy ra đối với nhân-dân miền

Bác.

Thưa ông Chủ tịch,

Thưa Quý đồng việt ,

Những xác chết phơi quanh chiến-tranh Quảng-trị và An

lộc là xác chết của những thiếu niên 14. 15 tuổi . Nhà cầm.

quyền Cộng-sản đã vơ vé tài nguyên và nhân lực của miền

Bắc đem nướng vào lò sát sinh ở miền Nm. Nhà cầm quyền

Cộng -sản miền Bắc phải sẻ gánh trách nhiệm đó trước lịch-sử .

Trước sự ồ ạt xâm lăng của quân-đội Cộng-sản Bắc-việt ,

với mưu toan dùng vũ lực xâm- ch em Việt-nam Cộng hòa,

chúng đã gặp phải sức kháng cự mạnh liệt của toàn thể quân

dân miền nam.
Chúng tôi muốn nói thẳng với nhà cầm quyền Hà-nội

là chừng nào nhà cầm quyền Hà-nội chưa từ bỏ ý-đồ xâm

lăng và thôn tính miền Nam Việt-nam Cộng-Hòa , chừng đó

quân- dân miền Nam còn chiến -dấu , và chúng tôi sản-sàng kêu

gọi đồng- minh lồ -trợ chúng tôi .

Tham vọng thôn tính miền Nam của những nhà lãnh

đạo Cộng-sản miền Bắc đã hoàn toàn thất - bại trên mặt trận

quân sự, nhưng họ cũng vẫn không từ bỏ ý đồ ngông cuồng

đó và họ bắt đầu chuyển hướng mạnh mẽ sang mặt trận chính

trị đúng vào lúc những biến chuyển quốc-nội , quốc - tế đang

dồn dập dien-tiến để tìm một giải-pháp hòabình cho Việt

nam .

Đường mòn Hồ chí Minh của nhà cầm quyền Cộng-sản

đặt ra muôn đời và không bao giờ có thể là một trục xâm

lăng m ền Nam Việt-nam Cộng-hòa và miền Đông-nam-A.

Chúng tôi yêu cầu nhà cầm-quyền miền Bắc hay tập trung tất

cả những tàn quân của Cộng-sản còn lại ở miền Nam Việt-nam

Cộng-bòa và rút về miền Bắc Hà ủng hộ và xây dựng chế-độ

xã -hội chủ- gia của các ô g .

Chúng tôi . Nhóm Dân-biểu Quốc-gia Hạ-nghi - viện xin

phép khoáng-đại được dùng để 1-2 n ny đề nói thẳng với

những người Cộng sản Bá -việt. Những người Công-sha Bic

việt phải nhớ tới một diễn biến lịch- sử cách đây 18 năm , cách

dây 18 năm, bằng triệu người đã quay lưng lại với chế độ

Cộng sản và 18 năm qua , hằng triệu người đó đã cùng với

đồng bào ruột thịt miền Nam quyết-tâm xây dựng lại quê

hương, quyết- tâm kiến tạo dau-chủ , quyết-tâm bảo-vệ Lền độc

lập cho quốc-gia .

Chúng tôi mong môi nhà cầm quyền Hà -nội hãy nghĩ đến

sự khốn cùng của người dân miền Bắc đang sống dưới chế

độ kềm kẹp của các ông. Chúng tôi mong các Ông bày giải

phóng cho chính những đồng-bào của các ông ở miền Bắc

và chúng tôi lên tiếng thách-thức nhà cầm-quy ềa Cộng -sản

Hà-nội hay tạo lập một quan-hệ bình-thường Nam Bắc và

dan-chúng hai miền sẽ ganh đua và khiến thiết lại quê hương.(V& tay)
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Sau những kinh-nghiệm hải-hùng, người dân miền Nam

không bao giờ chấp nhận các Ông không bao giờ chấp nhận

một chủ-ng ta ngoại lai của các Ông Mọi công thức, mọi

giải pháp hòa bình mà các ông che đậy cho một ý đồ xấm

lăng và sử dụng bạo-lực trong tương lai không bèo giờ được

chánh-phủ Việt-Nam Cộng-Hòa , Quốc-hội Việt-Nam Cộng

hòa và nhân - dân Việt-Nam Cộng-hòa chấp nhận.

Chúng tôi mong muốn ông Nguyễn-văn-Thiệu hãy lắng

nghe tiếng nói của chúng tôi , tiếng nói của những người đã

cùng ông đứng trong hàng ngũ chiến đấu trong 20 năm qua

và tiếp tục chống đối Cộng-sản dưới mọi hình-thức tranh

đấu chính-trị .

Trong suốt những năm trường-kỳ chiến -dấu gian khổ,

những ly-sinh to lớn của dân quân miền Nam đã ngăn chặn

được âm-mưu xâm-lăng của Cộng-sản và kiến -tạo được một

che- dộ dân -chủ.

(Vỗ tay)

Chúng tôi lớn tiếng nói thẳng với nhà cầm-quyền miền

Bắc rằng chúng tôi có những cơ-chế biến -định , chúng tôi có

một Chánh- phủ hợp-tháp , chúng tôi có một Quốc-bội dân -cử .

chúng tôi có một quân-lực bùng-mạnh, chúng tôi có chánh

nghĩa cho cuộc chiến - đấu bảo - vệ quê- hương

Nhưng bước đầu tiên trong việc kiến-tạo dân - chủ ở

trong phiệm kỳ thứ hai của ông, ông đã long trọng hứa với

quốc - dân là kiến tạo dán-chủ , nhưng ông đã làm thui chột

nền dân-chủ vừa mới khai sanh . Ôngđã dùng những phương

thức phi dân“chủ đề xây dựng dân chủ.

(Vê tay)

Các ông không bao giờ thắng nổi chúng tôi và phải trở

vě dát Bắc.

Chính vì đường lối phi dân -chủ đó , ông đã đánh mất

hậu- thuần của quần-chúng, ông đã đánh mất một lợi khí tranh

đấu với Cộng-sản . Đường lối phi dân - chủ mà ông thực hiện,

chúng tôi tưởng rằng chỉ chấm dứt khi ông đã đạt được thành

quả mong muốn là ngồi ở ngôi vị nguyền-thủ quốc-gia , nhưng

chúng tôi lại không ngờ những hình thức phi dan -chủ đó lại

tái diễn ở các cơ - chế dân - chủ khác.

(Vỗ tay)

a

Chúng tôi nói với các ông rằng các Ốg đừng có by

vọng háo-huyền rằng trong sinh hoạt dân chủ ở miền Nam có

những đoàn thể và cá nhân chống đối Ông Nguyễn văn Thiệu

vị Tổng Thống Việt nam Cộng hòa , mà các Ông lầm tưởng

cho rằng những người đó chống đối ông Thiệu và ủng hộ

các Ông. Đó là một sự lầm lấn lớn lao của nhà cầm quyền

Cộng sản.

Ông đã biến Quốc-hội thành một cơ -chế phục vụ cho

đường lối riêng tư của ông . Ông đã có một đa số ở Quốc

hội , nhưng chúng ta phải nhìn nhận ông không có một đa số

quần chúng . Đó là một điều nghịch-lý , nhưng đó là một

điều thực tế .

(Vỗ tay)

Ngồi ở Dinh Độc-lạp , nơi mà ông hỗ trợ cho các chức

vụ dân-cử Tung-ương, ông phải biết rằng ông đã biến Quốc

hội này thành cái đình làng đề ... , cùng nhau chia sẻ miếng

định chung giữa lúc nguy biến của đất nước, ông phải biết

điều đó ,
Các ông đã dựa trên những sự chống đối đó đề rồi các

Ông đòi hỏi những điều-kiện này , điều kiện khác trong việc

thương thảo một giải-pháp cho hòa-bình của Việt-Nam.
Vỗ tay

Chúng tôi khẳng - định nói với các ông, những người

Cộng - sản Bắc- việt, rằng chúng tôi chống ông Nguyễn- văn

Thiệu, vị Tông-thống của Việt-nam Cộng-Hòa , chính vì Tông

thống Nguyễn-văn-Thiệu trong việc trị nước, đã không tạo

tối sức mạnh của quần-chúng và ngăn chặn sự bành -trướng

và sự xâm-lăng của các Ong.

Ông và thân hữu của ông đã làm được những điều đó.

Nhưng cứu nước không thể bằng phương thức đó, cứu nước

không có nghĩa là chia xẻ quyền lợi , mà cứu nước là phải

chia xẻ trách nhiệm.

Chúng tôi nghĩ đến tương lai của dân-tộc, chúng tôi

nghĩ đến sự sống mãi với các ông trong một cuộc đấu tranh

chánh- trị ở tương- lai mà chúng tôi phải buộc lòng chống - đối

Ông Nguyễn - vău - Thiệu .

Đối với tự - do, ông đã nhân danh dân-chủ mà chèn ép

báo chí , ông đã dùng những sắc-luật báo chí quá nghiêm

khắc , để cả những tiếng nói của những người dân cử, những

Nghị-si , những Dân-bieu cũng không được phổ biến trong

hàng ngũ quần chúng, và chúng ta mất một lợi thí sắc bén

đề tranh đấu chính-rị với Cộng-sản .

(Vô ay)

Và cũng nhận dịp này , chúng tôi xin được phép mượn

dieu-din này trình- bày cùng vị Tông-thống Việt-nam Cộng

hòa Thật là một sự đau lòng trước quốc-bến mà phân-dân

không có được một người lãnh-đạo đầy đủ hậu-thuần của

quốc- dân ,

Trong việc cải tạo xã-hội , ông đã hứa cải tạo xã-hội,

nhưng ông phải nhìn nhận với chúng tôi rằng suốt 8 năm trời

lãnh -đạo , quả tình xã hội đã không được cải tạo mà tình trạng

xã-hội đã bị băng hoại, và đó là điều ông cần phải nhận

biết ró .

Về vấn-đề đoàn kết quốc-gia , giữa lúc này . hơn lúc nào

hết , chúng tôi muốn đoàn kết quanh ông, đứng đằng sau lưng

ông để chống lại hiem-họa Cộng-sản , vì giữa hai nguy cơ đó,

chúng tôi thấy rằng cái nguy cơ Cộng-sản thôn tính Miền

Nam là nguy cơ to lớn và đi đến tai họa chung cho đất nước,

Càng cay đắng hơn nữa , trước một biêm-họa xâm lăng .

trước một kẻ thù nguy-hiem như vậy, trước những ý đồ xâm

lăng của Cộng-sản , trước những ngưu mô đen tối của nhà

cầm-quyền Bắc- việt và trước những ép lực nặng-nề của đồng

minh mà chúng tôi phải lên tiếng phê bình người lãnh- đạo,

đó là một điều bất-dắc-di.

Nhưng tiếc thay, sự chia sẻ trách nhiệm không có, và

ông đã đóng cửa tất cả những quan ải để cho những người
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có tinh thần quốc-gia cùng ông gánh trách nhiệm trước lịch

sů .

- Kem gọi toàn quân và dân miền Nam tết-tục kiên

tranh-thủ một nền hòa bình trường-cửu trong dàn-chủ và tự

do.

Tông-thống Việt-nam Cộnghòa phải thanh -thật đối

với quốc- dân , Quốc-hội và các đoàn-thề trước hiện tình đất

Brớc.

Trở lại vấn đề thảo luận về hiện tình đi nước ngày

Em nay, chúng tôi rất hoan-nghinh bài thuyết -tình củ quý

vị trong Thuyết-trình-đoàn. Riêng ý kiến của Nhóm Dân -bu

Quốc-gia . chúng tôi hoan -nghinh mọi cố- gắng góp phần vào

việc tìm kiếm những biện-pháp chấm dứt chiến tranh bất cứ

từ đâu tới , nhưng một nền hòa bình phải dựa trên căn bản

dân-tộc , độc- lập và tự - do, và phải do Chính-phủ hợp pháp

của Việt-nam Cộng hòa và Quốc- hội Việt-nam Cộng-Hòa

quyết-định .

Tông-thống Việt-nam Cộng -hòa phải chấm dứt mọi

hành động chia sẻ hàng ngũ quốc-gia và cùng toàn dân chia

xẻ trách nhiệm trong việc cứu nước.

Xin cám ơn ông Chủ-tich và quý vị

(Vỗ tay)

(Vỗ tay )

O. CHU - TICH .

Chúng tôi hoan bị chấp nhận một cuộc ngưng bắn và

coi đó như là một phương cách thiết thực để đi đến một giải

pháp hòa bình cho Việt-nam , nhưng ngưng bắn không thể là

một hình thức tạm bợ về sau này Cộng-sản lợi dụng thời gian

và khởi sự một cuộc tranh dấu bạo lực khác .

Chúng tôi xin cám ơn đồng-viện Đặng-văn-Tiếp nhận

tiện đồ 8 viện Đặng văn -Tiki vừa có tu chính bản quyết - usbị.

chúng tôi xin tất cả quý đồng vệt nào có tu-chính , vui lòng
ông

đưa cho Thuyết -tinh- do àn một bản tu chính viết để tiện việc

thảo luận với nhau. Chúng tôi xin cám ơn quý đồng viện.

Ngưng bắn, chúng tôi đòi hỏi quân- đội Cộng- sản Bắc

Việt phải rút khỏi vi-tuyến 17 và phải trở về Miền Bắc.

Chúng ta không thể chấp- phận ngưng bắn mà có sự hiệu-hữu

của quân đội Cộng-sản ở Việt-Nam Cộng-Hòa . Chúng ta

chấp-nhận quân-đội Đồngºminh rút lui và chúng ta cũng đòi

hỏi nhà cầm-quyền Cộng-sản miền Bắc phải rút quân-đội của

họ về bên kia vĩ-tuyên 17.

Chúng tôi kính mời đại diện Thuyết-trình -đoàn.

6. PHẠM- DUY-TUỆ.

(Vỗ tay)
Ngoài phần phát biểu của ba vị Trưởng- khối và vị

Trưởng-nhóm Quốc- gia , chúng tôi còn ghi nhận được tiếng

nói của cả những người thân chính và đặc biệt của cả những

người đối lập quốc gia nữa.
Đối với quân lực Việt-nam Cộug-hòa, chút 8 thi tuyển

dương sứ-mạng cao cả của Quân- lực trong thời chiến đã

anh dũng hy sinh : găn chặn ngoại-xám , vì to " 8 g ai -đoạn

tới , trong giai đoạn của Hòa bình , sức-mạnh của Quần-lực

sẽ là thành - ì kiên cố và bảo đảm cho những thinh-quả dã

đạt được và cho nền hòa bình trường-cửu .

1

Chúng tôi thành thật ước mong Tông-thống Nguyễn

văn.Thiệu đón nhận những tiếng nói xây dựug đó. Ngoài-ra ,

chúng tôi cũng mong quý vị ghi nhận rằng cuộc thảo luận và

đối thoại Igày hôm nay do qc dền tả đúng với tinh thần xây

dựng chân thành giữa những người Quốc-gia đôi lập tại

Quốc-hội và tại miền Nam của chúng ta.(Vỗ tay)

Kính thưa ông Chủ-tịch , Chúng ta có đối lập nhưng chúng ta không có đối nghịch

và những người quốc-814 đối lập sẵn sàng dùng những phu 8

thức ôn hòa và tinh thần trách nhiệm đề xây dựn8 chính

quyền hiện hữu.

Kính thưa Quý vị ,

Chúng tôi đã đưa chúng tôi hoàn-ton dong quat - diem8

với Thuyết -trinh - doàn cũng như dồr 8 quan -dèm với tất cả

bài thuyết- trình của quý vị . Tuy nhiên , chúng tôi xin được

phép bồ- túc vào dự án quyết- nghị mà Thủ yết- inh - đoàn đã

trình bày. Nhân-danh thóm Dán-b ều Quốc- gia Ha - ghi -viện

chú g tôi cà-rghị qột tu-chính về cự-thảo quyết-tghị của

Hạ- ghi-viện Việt Nam Cộng-hòa :

Miền Nam Việt-pam chúng ta không có những lực lượng

nằm tại quốc gia mà lại đối nghịch, mà n} ứng Igười dối

nghịch đó là thứng người Cộng sản , chi nỀ ứng người nằm

trong hàng ngũ Cộng -sản mới sử-dụng những phương thức

big vũ lực để chống lại những người quốc gia và họ đã lầm

lẫn khi cho rằng những người đối lập đi ng cứ g về phía họ.

Hạ- khi - viện Việt-nam Cộng- hòa, trong phiên khoáng

đại ngày 27-10-1972 , tau khi đã thảo- luận quyết- nghị:

- Bác bỏ mọi giải -pháp liên hiệp với cộng-sản bất cứ

dưới hình-thức nào;

Chúng tôi ước mong quý vị ghi nhận cho chúng tôi đều

quan trọng đó và điều quan trọng hơn nữa , như chúng tôi

đã trình bày trong bài thuyết trình . là những người quốc gia

chúng ta kể cả những người đối lập , đã đồng ý với nhau là

phải cùng nhau xem lại chúng ta muốn cái gì , và trước tiên

chúng nên hỏi những người khác rằng họ muốn làm gì cho

chúng ta
Mọi giải- pháp chính-trị cho miền-Nam phải do nhân

dân miền Nam tự-do quyết-định.
O. CHŮ-TICH

Toºn the quân-đội và cán bộ cộng-sản Bắc- việt phải

triệt thoái khỏi miền Nam đúc 8 theo các điều - khoản hiệp-định

Get eve tăm 1954 đề thực-hiện một cuộc ngưng bắp nghiên

chinh.

Tiếp theo dây chúng tôi xin mời động viện Vũ-văn- Quý.

6. VU-VAN- QUÝ.
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Kính thưa ông Chủ -tịch,

Kính thưa Quý Đồng-việp,

Tôi chỉ xin phép quý vị đề nổi lên một vài thiên kiến

về mục-đích thảo luận của phiên họp khoáng đại ngày hôm nay.

Thị-xá này thì có một nguyên Đại-úy Cảnh -sát là Nghị - viên

tỉnh đã chi dềm cho Cộng-sản bắt quân-nhân, công-chức và

những viên -chức làm việc cho chánh-quyền với hy vọng sẽ được

chúng dễ dàng cºn nghi- viền ấy , nhưng cuối cùng thì có một

tên Cộng-sản đã chỉ thẳng vào mặt anh ta mà nói rằng anh

là nghị viện và là cảnh-gát , do đó anh không thể đi đâu được

và có lẽ giờ này nghị viện này đã bị thủ tiêu rồi. Đối với

Cộng- sản chi có thù mà không có bạn và chỉ có họ mà không

có chúng ta.

Kính thưa Quý vị .

Trước hết , chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần xác định

mục-đích thảo luận , đề xem chúng ta sẽ đối phó thế nào

trước những đòi hỏi của Cộng-sản , cũng như tiền nhân chúng

ta xưa kia ở thế kỷ 13 , các bô lão đã họp hội nghị Diên

hồng để nhận định nên hàng hay nên chiến.

Hơn lúc nào hết, chúng tôi thấy việc bày tỏ lập- trường

của chúng ta là cần -thiết. Nếu tất cả chúng ta có cùng một

lập trường thì tất nhiên nó có cùng một hành - động. Nói đến

lập -trường tôi lại nhớ đến lời nói của một người đàn bà

Mỹ , bà Richard- Nixon , khi bà tuyên bố với báo chí là bà

ẳn sàng hy- sinh tánh mạng cho tự - do của 17 triệu dân miền

Nam Việt-nam.

Vậy , những vấn đề chỉ trích cá nhân hay Hành- pháp

vÁo lúc này sẽ đưa chúng ta ra ngoài mục tiêu thảo luận .

Đức Trần-hung-Bạo lúc xưa dã quên thù nhà , chỉ nghĩ đến

nhục nước nên đã quyết tâm phò vua Trần-nhân-Tôn dựng

san bà xã tắc và đánh bại 300 ngàn quân Mông-cồ xâm-lăng.

Tôi xin nhấn mạnh , tôi không có đề-cập tới mục tiêu

và tác dụng của lời nói đó , chúng tôi chỉ xác định về bình.

thức bày tỏ lập-truờng của một người đàn bà ngoại-quốc

không thụ hưởng trực tiếp gì trên mảnh đất này mà còn có

những lời nói đó trước đòi hỏi phi-lý của Cộng-sản , huống

hồ gì đối với chúng ta . Đó là ý-kiến thứ tư của chúng tôi.

Gương sáng đó cho chúng ta nghĩ rằng mọi sự chi-tích

về một cá-nhân dù cá nhân đó là Ông vua hay là một vị

Tông-thống cũng không giúp ích gì cho việc cứu nước của

chúng ta,

Ý-kiến thứ năm của chúng tôi là qua những lần vận - động

tuyển cử, không ai trong chúng ta hứa với cử -ti là vẻ mềm

dẻo đối với Cộng-sản hay là với những đòi hỏi của Cộng-sản.

Vậy tất cả mọi người trong chúng ta , ai cũng đều biết

chính Cộng-sản lúc này đang tập-trung mọi nỗ lực nhằm lật

đồ cả thế dộ chúng ta . Hơn nữa , chúng ta cũng đã có rất

nhiều sự phe-bình , chi-trích , xây-dựng đề cải thiện công việc

làm của chính-quyền chứ không phải đến ngày hôm nay

chúng ta mới nêu ra .

Chúng ta không thể có những lập-trường mập mờ đối

với cử-tri , ngược lại chúng ta cần phải có lập-trường có .

ràng, lập trường của chúng ta là đem lại sự sống còn cho cử
tri . Ngày hôm nay chính là lúc chúng ta lập lại những lời hứa

đó với cử-ti của chúng ta khi ra ứng -cử .Vậy trước sự đòi hỏi của Cộng-sản , chúng tôi thiết

nghi chúng ta có bồn -phận phải dứt khoát trả lời về những

đòi hỏi ấy . Chúng tôi xin nêu những ý-kiến sau đây :

Điểm thứ nhất là năm 1945 , Cộng -sản thay vì đòi hỏi thì

chúng ta đi tới các đảng-phái tới liên hiệp và đề các đảng

phái đra ra những điều kiện liên -hiệp , nhưng thật ra chỉ

3 , 7 , 21 ngày sau những người quốc-gia này , người thì bị

giết , người lưu-vong , một số khác đã bị cầm tù.

Ý.kiến cuối cùng của chúng tôi là chúng ta không tha

nào phản bội những người đã chết vì Cộng-sản như ở Huế.

quốc lộ 13 và đại -lộ kinh-hoàng cũng như tất cả các chiến

sỉ và đồng- bào khắp nơi đã hy-sinh nên họ không còn bày tỏ

lập- trường được nữa.

Và hôm nay đây Công-sản không cho chúng ta đặt

điều kiện và chính chúnữ lại đòi hỏi thì chúng ta có thể suy

đoán rằng kết quả đến cho chúng ta sẽ không sáng sủa gì

hơn kết quả đã đến với các đảng phái hồi năm 1945 vậy.

Nếu họ có thể nói được, lập-trường của họ chắc-chắn

là không bao giờ chịu liền -hiệp hay ủng-hộ cái gọi là chính

phủ ba thành phần của chính những kẻ đã giết mình Nhiệm

vụ của chúng ta hôm nay là thay họ dề nói lên lớp-trường

dứt khoát trước nững dòi hỏi của quân Cộng sản đã đưa ra.

Điểm thứ hai chúng tôi muốn nêu ra là chúng ta chắc

chắn không thể nào sống với Cộng-sản được

Chúng tôi thiết nghĩ đó là mục tiêu chính và ý nghĩa

của buổi họp này, và đó cũng là điều mà quân dân và cử - tri

đang trông chờ ở mỗi người trong chúng ta. Trước khi dứt

lời tôi xin đồng quan điểm với bản quyết-nghị của Thuyết

trình-đoàn đã trình bày với quý vị lúc dầu . Xin thành thật

cám ơn ông Chủ -tịch và quý vị .

Chúng tôi và một số quý vị ngồi đây cũng là những người

đã từng di cư từ Bắc vào Nam , chúng ta không nghĩ rằng

di -cư vào đây để làm Dân -bều, và hơn nữa ngày hôm nay

cũng có nhiều quý vị vào đây không trở về đơn- vị được là

vì lýdo thiếu an-ninh .

(Vỗ tay)

O. CHŮ - TICH .

Vậy chúng ta di -cư vì không thể sống với Cộng-sản ,

và chúng ta không về được đơn vị vì Cộng-sản sẽ giết chúng

ta . Như thế , chúng ta không thê-sống với Cộng -sản trong

điều - kiện liên-hiệp hay phương -thức ba thành phần do họ

Chúng tôi xin cám ơn đồng viện Vũ- văn-Quý. Chúng

tôi kính mời Tổng-thơ kỷ Khối Cộng hòa xin áp-dụng Nội-quy .

. NGUYỄN-VĂN-THUẬN,dira ra .

Về ý kiếu thứ ba , chúng tôi xin phép trình bày một

thí - dụ điển hình là tỉnh Bình-long. Khi Việt-cộng tràn về

Chúng tôi có một điều xin lên áp-dụng Nội-quy, nhưng

không thể viện-dẫn một điều khoản nào trong Nội-quy,
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tranh . Suy diễn ra , ngày nào thế giới chưa nhuộm đỏ thì

ngày đó máu lửa còn tràn lan .

nhân - danh Tổng thư ký Khôi , chúng tôi chỉ muốn lên đây là

xin đề nghị một phương-thức thảo luận là làm thế nào cho

không khí nghị-trường của chúng ta nhằm vào một mụ : tiêu

nhất định, đó là chúng ta nhằm vào những người đối nghịch

chúng ta . Và ngày hôm nay, chúng ta nên quên đi tất cả

những tị hiềm , những dị biệt để chúng ta thông cảm với

nbau .

Đến nay giai -doạn thận diện đã qua rồi từ năm 1945

tại nước Việt-nam chúng ta , từ chính -phủ trung- lập của Lào

và cuộc tấn-công gây máu , nước mắt của Cộng-sản năm 1968 ,

và gần đây ngày 29.3.1972, những chiến xa Cộng-sản 3-ạt

vượt biên không khác nào như trước kia 800 chiến - xa Nga

đã kéo vào Budapest , dề nghiền nát những người con yêu

nước ở bên nay vi-tuyến.

Chúng tôi nhận danh Khối xin thành thật cảm tạ những

lời phát- bều từ phía anh em trong Khôi , cũng như những

anh em trong Khối bạn từ trước tới nay không nằm trong

Khổi chúng tôi, vì chúng tôi quan-niệm rằng đây là buồi sinh

hoạt đầu tiên mà mỗi người trong chúng ta quên đi tất cả

những tị hiền , nhưng dị biệt mà vì nhu-cầu dấu-tranh lãnh

đạo đã tạo ra cho không khí nghị-trường này trong một năm

qua.

Giai-doạn nhận diện đã xong thì bây giờ lap -trường

của chúng ta đối với cộng-sản chỉ còn nói với họ bằng những

quả đấm mà thôi . Chúng tôi nghĩ rằng trong một giai đoạn

cực kỳ nguy hiểm , tình đoàn kết quân - dân là một yếu tố

quyết- định.

Ngày hôm nay chúng ta dầu ở thế đứng này hay thể

đứng khác , chúng ta hãy quên hết tất cả mọi chuyện đó , đề

nói lên tiếng nói của nhân- dân , tiếng nói của những người

dân mà chúng ta đại -diệp , vì cho tới bây giờ , người dân của

chúng ta đang còn lo âu trước một hiểm họa xâm-lăng , trước

một điềm bọa thôn tính của Cộng-sản .

Chúng tôi cũng ước mong sao trong tình huynh đệ ruột

thịt với nhau , chúng ! à cố gắng nắm tay nhau , siết chặt tay

nhau chống Cộng-sản trước đã . diệt chúng trước đã . và khi đó

chúng ta mới đạt được lý tưởng của chúng ta là bảo tồn lẻ

sống của chúng ta và của con cháu chúng ta sau này.

Đó là những điều chúng tôi ước mong và kính mong quý

đồng-viện hổ-trợ cho chúng tôi . Về lập -trường, chúng tôi

hoàn toàn tán đồng những ý-kiến của thuyết-trình-đoàn.

Chúng tôi xin thành thật đề nghị một phương thức

sinh hoạt là ngày hôm nay chúng ta chỉ nhắm đến chủ đích

của chúng ta mà thôi . Nếu có một vài lời nào trước đến

đàn này làm anh em buồn lòng , chúng tôi cũng xin tất cả

quý đồng việp hay tạm thời bỏ qua hết trong buổi hôm nay.
Xin cám ơn ông Chủ-tịch và Quý vị đồng- viện.

, LÊ-VĂN - DIỆN.
Ô . CHỦ- TICH,

Kính thưa ông Chủ- tich ,

Chúng tôi xin cảm ơn ông Tông-thơ.ký đã có những

nhận xét đề đề -pghị với khoáng- đại chúng ta hôm nay. Chủ

tọa - đoàn chúng tôi tán thành ý : kiến đó .
Kính thưa Quý bạn đồng viện,

Riêng cường- vị Chủ-toa- đoàn, chúng tôi cũng xin yêu

cầu tất cả quý bạn đồng việc vui lòng trong lúc thảo-luận , nên

mạnh dạn nói lên lập- trường của riêng mình hay của khuynh

hướng mình và triệt để cố gắng trái h những sự hiểu lầm hay

đụng chạm với tất cả những khuynh hướng bạn như từ sáng

đến giờ có một không khí hết sức cởi mở và hợp-tác với

phau. Tôi xin cám ơn tất cả quý đồ g việp . Đến đây chúng

tôi kính mời công viện Phạm-thành- Ngọc.

Hơn 7 triệu lưới con người đang hấp hối và ngần ấy

chiếc quan tài đang sắp hàng chờ tần-liệm những linh hồn

bạc phước trước các tên ác ôn Cộng-sản Những con người

Quốc-gia vì sự sống còn của bản thân , của gia -đình, của đất

nước, đã một lần đứng lên chiến-dấu từ hơn 25 năm qua

bất chấp gian lao và khốn khổ.
i

O. PHẠM-THANH.NGỌC –

Hàng triệu con người dành vứt bỏ tất cả sự-nghiệp đề

chấp-nhận một cuộc di cư li h sử ừ miền Bắc vẻo Nam , vì

muốn sống , muốn sống tự -do không có g-sản . Hàng " gàn lớp

người gồm đủ thành - phần : già . Uẻ, trai , gái , quân dân , cán

chính và phân-dân dã nằm xuốt 8 vinh viên , đã nói lên sự

chán ghét Cộng-sản và chế độ độc-tài khát máu của Cộng-sản .

Chúng tôi xin phép quý vị đề được nói lên đây niềm

xót xa của một người dân của một đất nước nhỏ bé chìm

đắm trong khói lửa từ một phần tư thế kỷ , cũng như tối

phần - uất của chúng tôi đối với những người bên kia vị-tuyến .

một phái-đoàn đui và điếc khi theo dõi hội đàm Ba-lê đã

phóm họp từ năm 1968 đến nay.

Và gần đây một An- lộc , một Quảng-trị, một Kom tum,

một Bình- định dã chứng- minh hùng -bồn tinh-thần bất-kkuất

của quân dân miền Nam. Những ngu vi tuột thịt của chúng

ta cá ra đi khỏi vùng Cộng-sản . Họ bằng lòng số g cảnh thắt

lưng buộc bụng để được thở chút khôr g -khí tự - do nơi vùng

Quốc- gia và tránh thấy mặt các tên đồ tể Cộng-sản miền Bắc.
1

Trong 4 năm biết bao nhiêu người Việt-nam dã ngã gục

chỉ vì mưu đồ xâm-lăng của họ. Chúng tôi cũng muốn nói

lên niềm tin -tưởng vô biên khi nhận thấy sức phản kháng của

phân-dân miền Nam nồi lên từng đợt chống xâm - lăng . bức

trường thanh này ngã xuống tức thì có bức trường khác được

dựng lên.

Chúng tôi cũng đã thấy quý đồng viện lên trước chúng

tôi mô tả ti -Di định thức chánh-trị bất biến của Cộng-sản,

quả tình Cộng-sản nói rằng ngày nào giai cấp vô-sản chuyên

chính chưa nắm chánh-quyền thì ngày đó còn tiếp-lục dấu

Cur g tại các vùng này và cùng thời-gian này , bọn Cộng

sản Bắc-việt đã làm gì ? Giết thật nhiều bằng chủ- trương

“ thà giết lầm hơn là bỏ sót ” , cướp thật nhiều theo chủ.

trương vét sạch và đốt sạch , và nếu cho đến nay , khi chúng

ta chấp nhận liên kết với các đồng-Dinh, quân dân Miền

Nam chúng ta đã bất đắc dĩ bằng lòng sự hiện diện không

tốt đẹp gì của các đồng minh chỉ vì muốn cho Vùng đất nhỏ

bé Lầy khỏi lọt vào tay Cộng- sản .
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Nam cho Cộng sản và đi ngược lại ngo vện vọng và quyền

tự quyết của nhân dân miền Nam Việt- nam .

Nhưng tiếc thay , cho đến giờ phút này , khi các chiến .

thắng lẫy lừng của quân dân ta từ các chiến -trường đưa về

thì đồng thời một tin-tức phủ -phàng lại bay đến . Đó là tin

miền Nam sắp bị lọt vào tay Cộng-sản qua một giải pháp tiền

chế.

Thứ hai , hãy chấp nhận một cuộc kháng chiến

trường kỳ nếu hòa bình tiềnchế không hội đủ yêu tố chân

chính và trường cứu .

Thánh địa nầy , qua giải -phap ba thành phần, sáp mắt ,

và bọ1 phiễn-loạn , con đẻ của Cộng-nin và con ruột của

thực dân đe-quố : sắp được công nhận . Hành động hồn-xeợc

phi- lý này của bọn Cộng sản và những con người bất tín

đang làm cho quân dân ta phầ1-2ộ cùng cực.

Thứ ba, Tổngthống không được nhượng bộ thêm

một bước nào nữa ngoài các giải-pháp đã đưa ra.

Với tư-cách đại-diện cho đồng bào Bình-định anh hùng,

chúng tôi xin chuyển đến quý vị sự phầa-nộ của quân dân

chúng tôi.

Bược như vậy, chúng tôi và những người thân hữu của

chúng tôi , tất cả những cử - ti đã tín nhiệm chúng tôi , đó

làm hậu thuẫn triệt độ cho Tổng-thống . Ngược lại thì quân

dân miền Nam chắc chắn sẽ đứng lên tìm cái sống trong

cái chết để khỏi tác tội với tiền nhân và lịch sử, đồng thời

chấp nhận tất cả , kể cả sự hy sinh tánh mạng.

Kính thưa Quý vị ,

Kính thưa Quý vị .

Còn gì nữa ? Thật tội-nghiệp cho quân dân ta ! Hãy lật

lại lịch -sử , từ cuộc cách - mang mùa thu năm 1945 của toàn

dân đã đứng lên chống Pháp, Cộng sản đã phố ng tay trên

cướp cổng và sau đó, thanh toán giết sạch những con người

Quốc-gia dề rồi cùm xích một nửa nước sau khi đã toa-rập

với bọn thực dân Pháp.

Để kết luận , chúng tôi kính đề nghị quý vị hãy cùng

nhau một lòng một ý chấp nhận những điều mà thuyết-trình

đoàn đã trình bày trong bản quyết nghị sắp đưa ra trước

khoáng đại ,

Trân trọng cám ơn ông Chủ-tịch và toàn thể Quý vị .

(V& tay )

Cộng-sản đã làm gì qua những Mặt-trận Việt -minh .

Liên-việt , Mặt trận cứu quốc ? Rồi ngày hôm nay, Mát-trận

Giải-phóng Miền Nam , dẻn Chánh-phủ liên - hiệp ba thành

phần, tất cả những mặt trận này đều là những bút hiệu , thật

sự bên trong là một sự lãnh-đạo do đảng Cộng-sản vô g .

dương hay nói rõ hơn là đảng Lao động Việt-nam . Trong

lúc đi những người dùng sức đang làm gì ?

6. TRẦN-CÔNG-ĐỊNH. -

Thưa Quý vị .

Hôm nay cũng là lần đầu trong khóa họp năm 1972 ,

tôi được ông Chủ-tich cho lên dể dàn đề phát biểu ý kiến

của chúng tôi về hiện tình đất nước đã đưa rẽ trong phiên

hội nghị khoáng dại đầy.

Thưa ông Chủ- tich.

Thưa Quý đồng viện ,

Từ năm 1945 đến 1954 , họ đã làm tay sai cho tFực-dân

Pháp, đã ôm gót giày đe-quốc Pháp , đã giả vờ vừa đánh vừa

ăn cướp của đồng bào đề rồi sau đi , roa rập với Việt-minh

Cộng-sản ký kit hiệp-anh de be 1954 và cuối cùng họ đã

trốn thoát ra ngoài nước , họ sống è phởn ở da người

cho đín hôm nay , khi thời-cơ thuận-tiện có thể có dịp để họ

tái diễn trò bóc-lột một lần nữa, họ xen vào xn xỏ Cộng

sản để đứng vào thành- phần thứ ba . Như vậy chúng ta

phải làm gì ?

Liên tiếp trong ba tuần nay. báo chí trong nước và

ngoai-quốc đã loan tin những tin tức vô cùng quan trọng liên

hệ đến vận mạng của quốc gia chúng ta , nhất là tại Miền

Nam nầy, về vấn đề ngưng bắn tiến tới Hòa bình và giải

pháp chánh-trị tại miền Nam Việt-nam. Đây là một việc

trọng dại .
Kính thưa Quý đồng- viện,

Chúng ta hãy đứng lên , chúng ta hãy chống lại tất cả

những giải - pháp tiền chế , và giờ phút này chúng ta hãy thương

yêu nhau, hãy tha thứ và thương yêu nhau nữa .

Chúng “ a hãy đoàn-kết , muôn người như một , nhất là

tất cả quý đồng- viện hay bỏ qua cho chúng tôi , cho cá nhân

chúng tôi nếu có những khuyết-điểm , đè đồng-quyết đánh

cho tới cùng , dề chúng ta khỏi chết tập-thề như đã chết

năm 1945 trong những mồ chôn tập -thê của Cộng sản để

khỏi chết như đã chết trong dịp Tết Mậu-thân , và nhất là

để khỏi chết như hứng ngày gần đây tại các chiến -trường

An-lọc, Kontum , Binh-dynh và Quảng-trị .

Như thế, Quốc-hội cần phải có một phiên họp khoáng

đại sớm hơn để xác nhận thái độ và minh định lập- trường

trước toàn thể quốc-dân . Nhưng theo ý chúng tôi , cũng như

quý đồng viên , khi có một việc quan hệ, đành rằng một người

dat - diện dân-cử bao giờ cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng ânaa

trọng , với một thời gian để tìm hiểu cho thấy rõ nguyên

nhân và thực-tế đề thầm-định lập trường cănbản , để có

nhứng nhận xét đúng đắn thì đây , chúng tôi , hôm nay, với

tư cách là một Dan-biều đại- diện cho toàn thể nhân dân

Tinh Quảng- Tín, chúng tôi kính gởi đến ông Chủ-tịch và

quý đồng- viện sự thật-định của chúng tôi .

Riêng chúng tôi , chúng tôi tha thiết yêu-cầu lông

thống Thiệu :

Trong ba vấn- đề quan-trọng và cần thiết nêu trên là vấn

đề ngưng bản thì ai cũg nghĩ rằng 17 triệu dân tại miền

Nam Việt-nam , trong 25 năm chiến-tranh tang tóc , ai cũng

muốn cần phải có một cuộc ngưng bắn dề tiến đến hòa-đàm

nghiêm-chinh , đem lại một nền hòa-bình thực-sự và trường

ciu cho dát nurác.

– Tứ thứt , bạy chấp nhận cái chết , không chấp-nhận

đầu hàng bất cứ một giải pháp nào có thể bán đứng miện
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Đó là y-nguyện chung của 17 triệu rưới người dân

miền Nam Việt-nam, Ngược lại , Cộng sản nó không muốn

thể , Cộng- sản pó coi như đây là một cơ hội hiếm có đề

thực hiện cái ý đồ chủ- trương xâm lược miền Nam , vì rằng

qua các cuộc ngưng bắn thì Cộng-sản cũng đã từng ký hiệp

định ngưng bản năm 1954 rồi .

chiến trường Bình -định cùng các chiến-trưởng các tỉnh Quân

khu 4 cộng - quấn đã hoàn toà 1 thảm bại trướ : sức hy-sinh

anh dũng chiến đấu của toàn dân và toàn quân ta

1.– Về hai yếu tố Chủ-quan và Khách-qua 1, Cộng-sản

đã hoàn toàn thất thể.

Đó là hiệp-định Genève ; trong hiệp-định Genève đã

quy-định rõ ràng ranh giới : từ vi-tuyến 17 trở ra Bắc

thuộc Cộng-sản, từ vi-tuyến 17 trở vào Nam là thuộc lực

lượng quốc-gia Miền Nam trong đó có cả Quân-đội Pháp ,

và Hiệp-định Genève đã nêu ở trong khi chưa thực hiện

Tổng tuyền-cử , Hành -chánh bên nào do bên ấy đảm nhận.

Về chủ -quan thì Công-sản không còn cách nào để mà

lòng chiến thắng chúng ta bằng quânsự trong lúc lương cạn

lực cùng .

Về khách-quan yếu tố thuận lợi cho ta nhiều hơn chúng.

Tháng 4 năm 1956 Pháp đã rút khỏi Miền Nam Việt

nam, thì đến năm 1958 Cộng-sản đã vi -phạm hiệp-định Ge

nève, dã xua quân trên ba trung-đoàn vào đà đánh chiếm

Miền Nam Việt-nam.

Trong giai-đoạn cầa-thiết về việc bầu-cử Tông-thống

Hoa-kỳ , Việt-cộng lợi-dụng cơ hội nầy bám víu lấy một chỗ

dừng chân . Trong bước nguy vong Việt-cộng mới đưa ra

giải-pháp ngừng bắn , nhưng thực-tế giải- pháp ngừng bắn

của Cộng-sản , đó là một ý đồ đề xâm lược, miền Nam Việt

nam vì trước đây hai tháng . chú g tôi đã nhận được các

cơ -sở báo-cáo với chúng tôi rằng Cộng -sản đã may cờ, đã rèn

dáo mác và chuầu-bị cho một ngày ngrag chiến ,

Trong thời kỳ Bộ 1 Cộng-Hòa , cố Tổng thống Ngô

đình - Diệm đã có tuyên bố tồ-quốc lâm -nguy ” , trong khi đó

toàn quân, toàn dân chúng ta đã đứng lên đánh bại Cộng

ản xâm lăng.

Trước sức enh dùng chiến đấu cỏa toàn quân và dân ta

Cộng-sản Hà-nội biết rằng không hề đơn phương chiến thắng

chúng ta bằng quân-sự , chúng bèn quyết chiến với chúng ta

toàn diện (kể cả chính trị , quân-sự và kinh tế nữa) . Chúng

dẻ ra một mặt trận gọi là Mặt-trận Giải-phóng miền-Nam .

Sau ngựng chiến đó , Cộng -sản xẻ cướp đất, dành dân,

cắm cờ, Cộng -sản vẽ giết tất cả cán-bộ cơ sở để chiếm lãnh

hạ tầng quốc-gia chúng ta , đề tiến lên tổng khởi-nghia . Vì

thế , Cộng-sản nói rằng yếu-tố tâm lý khác với yếu-tố thời .

gian , chúng ta cần phải làm nhiều họa nữa.

Công -sản miền Nam cố gắng hơn lên , làm tốt, làm mạnh.

nhiều hơn vì một ngày trong cuộc chuẩn bị ngưng bắn hôm

tay tức là bằng 20 năm đem xương - máu ra để chiến-đấu,
Đó là tay sai Cộng-sản Bic-việc được chúng thành lập

ngày 20-12-1960, nghĩa là chú g h ế quân đội chính qui

của chúng xâm nhập vào những vùng hẻo lánh và phối hợp

với tất cả những cán bình tằm vùng đề cướp chính quyền

thôn áp , giết chóc cán bộ và đồng bào chúng ta

Như thế thì đối với Công-sản ngừng bắn chỉ là phương :

tiện để đứng lên cướp chánh-quyền tay ngưng bắn dể rồi giết

chóc dồng-bào ta , chứ chưa phải ngưng bắn để đi đến một

cuộc hòa-đàm nghiêm- chinh . Tôi chứng-minh qua tất cả các

giai -doạn trước để thấy có âm-gưu quỷ quyện và thâm độc của

Cộng-sản .

Trong 18 năm , dân tộc chúng ta tại miền Nam Việt

nam chiến đấu gay go với Cộng -sản. Biết bao nhiêu phà cửa ,

chùa chiền , nhà thờ, thánh thất bị Cộng- sản phá hoại , biết

bao nhiêu tài sản bị Cộng -sản tước - đoạt, thế mà Cộng - sản

cũng chưa vừa lòng .
2-. Nói về hòa -bình,

Cộng- sản còn muốn vùng dậy bằng một cuộc tổng công

kích vào Tết Mậu thân, Cộng-sản cố tâm tạo ra một điện

Biến-phủ lần thứ hai là buộc chính-phủ ta phải theo tất cả

những giải pháp Cộng sản, nhưng Cộng-sản đã hoàn toàn thất

bại và Cộng-sảa đã phải chịu trách nhiệm trước lịch sử là

chúng đã giết hàng vạn đồng bào trong cuộc tổng tấn công

nầy, nhất là đồng bào Thừa-thiên , Quảng-trị và khắp các

miền thôn ấp xa xôi hẻo lánh .

Hòa-bình là một lý tưởng cao đẹp nhất, mà thực-tế,

người Việt-nam ai cũng muốn có hòa-bình . Bởi vì gần 25

năm chiến-tranh tang tóc chúng ta ai cũng mong muốn có một

ngày hòa-bình đề tất cả mọi người đi tản cư lánh nạn sớm

trở về quêhương yêu-dau , đề xây dựng lại làng mạc thân

yêu do ông cha của họ để lại .

Như thế Cộng -sản cũng chưa vừa lòng và nhà cầm

quyền Hà nội cũng chưa thỏa - man . Cộng- sản Bắt- việt còn

muốn vung kiếm một lần cuối đề vớt vát những thất bại

đau thương hầu tạo một chỗ dừng chân cho Mặt-trận Giải

phóng miền Nam , tay sai của chúng .

Ai cũng muốn có hòa-bình đề kiến -tạo cuộc sống hạnh

phúc , thì giải- pháp hòa bình không những là Chánh-phủ ta ,

Quốc- hội ta đã đề ra từ lâu và chúng ta cũg sản-sàng chấp

nhận tất cả mọi sáng-kiến Hòa -bình bất cứ từ đâu đến nếu

như hòa bình đó mà thỏa mãn được nguyện-vọng của dân

tộc chúng ta .

Cuối tháng 3 năm 1972 , Cộng- sản đã huy động toàn

lực quân chánh- qui Bắt- việt trên 1 3 Su-đoàn với tất cả vũ

khí tối -tận do Nga-rô , Trung- cộng và các nước Cộng-sản

trên thế giới yền + trợ về xâm lược miền Nam Việt-nam .

Tuy nhiên , hòa bình do Cộng sản đề ra , hòa bình giả

tạo như vậy, chúng ta không thể chấp nhận được thứ hòa

bình đó đề rồi tạo một cơ hội chuyển hóa chiến tranh , Hòa

bình đó là hòa-bình để đi đến chém giết , bốn loạn , đi đến

chỗ mít đất mất dần , và cán bộ chúng ta sẽ bị Cộng-sản

giết hại .

Cuộc tấn công đó là giai -đoạn chốt để chúng giải quyết

chiến trường , nhưng ngược lại , từ chiến-trường Thi -thiên ,

chiến-trường Kom-tum , chiến-trường Bình- long , An-lộc và

Chúng ta không thể nào chấp nhận một cuộc hòa-bình

như thế để phản bội tất cả những người quốc gia đã đem

xương máu hy sinh trong cuộc diệt Cộng cứu nước.
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Chúng ta không thể phản bội lại tất cả XEơng máu của

các anh em chẽa sĩ và toàn thể đồng bào đã chết vì chính

ng : Quốc-gi trong công cuộc xâm lăng của Cộng sản tần

Vì thế trong vấn đề ngưng chiều để tiến tới hòa bình

a dà tìm một giải pháp chính trị cho miền Nam Việt-nam,

tôi nghĩ rằng tất cả nhứag công việc đó chỉ có Chính-phủ

Cộng-hòa tại miền Nam Việt nam này là cả cơ quan Lập.

pháp, Hanh -pháp và Tư pháp mới đủ tư cách .

20 năm qua .

3.- Vấn đề giải pháp chính trị tại Miền Nam Việt nam.

Chúng ta đại diện cho 17 triệu rười dân tại miền Nam

Việt-Nam, chúng ta có quyềa tuyên bố ký kết giữag Hep

vớc Hiệp -định ngưng chiếa , chúng ta có quyền khẳng định

lập trường của Quốc-dân ta , chứ không một người nào có

quyền đưa ra một giải pháp mà không có sự quyết định của

các cơ quan biển định tại miền Nam Việt-nam.

Vừa rồi , ngày 11.9 . Cộng-sản rêu rao cần phải có một

giải pháp chính trị ba thành phần mà các nước Cộng"ản và

thân Cộng sản trên thế giới lên tiếng ủng hộ . Ba thành phần,

trong đó có Chính phủ ta . Mặt trận Giải phóng M Nam

và những phần tử đối lập ở trong nước cũng như lưu vong

khi ngoại .

1

Kính thưa ông Chủ -tich.

}

Kính thưa liệt Quý vị,

Chúng tôi khẳng định rằng Mặt trận Giải phóng miền

Nam là tay sai , là coi đó , là công cụ của Cộng-sản Bắc- việt.

Cộng sản Bắc-iệt là một tội nhân chiến tranh đã gieo tang

tóc, thảm họa cho đồng bo miền Nam này và Mít trận Giải

phóng miền Nam là tay sai của Cộng-sản Bi :-việt , Mặt trận

Giải phóng miền Nam không có một tư cách gì ngang hàng

vớ Chánh -phủ ta là một Chánh-phủ Dia-cử hợp biến, hợp

pháp.

Khi ra tranh cử Dân - biểu, chúng tôi đã cam kết trước

toàn thể nhân dân rằng lập -trường chúng tôi là lập trường

chống Cộng cứu nước. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chống

Cộng. tháng Công chúng ta mới thực hiện dân chủ , báo-vệ

tự -do ; giải phóng dân tộc , và chúng ta mới thống nhất đất

nước đề toàn thể đồng bào được sống trong cảnh thanh- binh

thịnh vượng .m

Đại diện cho 17 triệu người tại miền Nam Việt nam

và Mặt trận Giải phóng miền Nam khônỹ có một tỉnh nào tiêu

biểu là Chánh-quyền Cộng-sản và cũng không không có Thủ.

độ . Chánh-phủ đó chỉ là rút nơi từ 18 19h nước độc, Chánh

phủ á chi lì Chánh phủ ma ai hiệu bất thường, thì làm sao

gọi là Chánh -phủ được ?

1

.1

Nêu chúng ta không làm được việc đó và khi Cộng sản

thắng . chúng ta hoàn toàn mất tất cả. Vì vậy cuộc chiến - đầu

của chúng ta là một cuộc chiến tranh chính nghia. Không

những toàn quân , toàn dân ta phải hy sinh tánh mạng tài-sản

để chống động mà tất cả các nước đồ g minh trên thế- giới

cũng vì lý -tưởng tự -do dân chủ đã tích cực hỗ trợ chúng ta .

Vậy , qua các phần trình by và nhận xét tro , với tư

cách là một Dân-biều đại diện cho toàn thể nhân dân tỉnh

Quảnghía , khẳng định rằng :

Mọi giải pháp chính trị tại miền Nam Việt-nam

phải do toàn thì nhân dìa miền Nam quyẼt định .

Công cuộc chống Cộng cứu nước của Toàn quân Toàn

dân ta đã đến thứ 8 lợi , chúng tu phải quyết tâm thực hiện

nghiem - chinh các đường lối chủ -trương của chánh -quyềa chúng

ta , và chúng ta quy&t bio vệ nền đệ nhị Cộng-hòa bất cứ

với giá nào dù phải hy sinh gian khổ, nhỏ lửa gọt máu cuối

cùng chúng ta cùng đoàn kết quyết tâm chiến thắng xâm lăng

Cộngºản,

Bác bỏ giải pháp liên hiệp của Cộng -sản bắt cứ với

danh xưng nào và dưới hình thức nào .

.

Cực lực phán đổi và hoàn toàn bác bỏ mọi giải- pháp

Hòa- bình tiền che hay cớ g đặt tại miền Nam Việt nam

bất cứ từ đâu đen . Ngoài Mặt trận Gái phóng m ền Nam,

chúng tôi có nghe đề cập đẽa một số người gọi là đối lập ở

trong nước hay ở hải ngoại.

Tất cả những nhận định trên , chúng tôi xin khẳng.định

lập trường tăng bất cứ một gái-pháp nào, bất cứ một luận

cứ nào, bất cứ một sự tuyên bố nào mà không phải do cơ

quan hiếa - định tối -cao của Chính phủ miền Nam Việt-Nam,

chúng ta hoàn toàn bác bỏ .

Tôi nght rằng chúng ta cần bình tĩnh nhận diện họ . Ngu

họ vì nước vì dân thì họ ở trong nước này, họ cùng tất cả

chúng ta dồ 18 cam cộng thì trong công cuộc chống Cộng bảo

vệ miềa Nam , giái phóng miền Bắc và tiến tới xây dựng đất

nước trong thanh bình thịnh vượng .

Với tư cách Dânbiểu. Đại-diện cho toàn thể đồng-bo

Tỉnh Quảng ta xác định rằng :

Mọi giải- pháp chánh-trị tại miền Nam Việt-nam phải

do toàn thể Quận dân miền Nam quyế - ph.

Bác bỏ giải -pháp liên hiệp của Cộng-sản bất cứ với

danh xưng nào và bất cứ dưới hình thức nào .

Đó là lý tưởng của người Quốc-gia chống Cộnz . Vy

những kẻ đó là ai nếu không phải là những người trốn trách

nhiệm , bỏ nước nhà trong thi dia tộc chúng ta đang đau khô

vì tai nạn chiến tranh tang tóc do Cộng sản gây ra , toàn dân

đã hy sinh nhân mạng tài sản de chố0g Cộng sản bảo vệ đất

nước thì những mạng người đó ra đi sống phè plớn ở nước
ngoài ?

-

Cực lực phản đối và hoàn toàn bác bỏ mọi giải

pháp Hòa-bình tiền chế hay cường đặt tại miền Nam bất cứ

từ dâu đen.

Hôm nay đánh hơi Cộng-sản đưa ra chiêu bài hòa- bìna,

có ngưng chiến . họ lấm le muốn chủ trương để dành phần

này , dành phần khác, tuyên bố thế này, tuvên bỏ thế nọ . Họ

muốn gì ? Nếu họ không phải là những kẻ chạy làng , những

kẻ bỏ nước , họ là những kẻ lữ hành “từ gia thia lý : không

hợp không kém,

Quân-đội Cộng-sản Bic-việt cũng như các binh của

Cộng-sản Bắc-việt phải rút ra khỏi m ền Nam Việt-nam đã

thực hiện một cuộc hòa-đa nghiêm chỉnh, và chúng tôi cũng

thiết tha kèn soi toàn thể các lực lượng quốc-gia yêu nướe

nên đoàn kết thân ái , đồng tín nhất trí , dung hòa những

chánh - kiến dị đồng và tích cực dề cao tinh thần cảnh giác

3
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da kịp thời chống lại mọi âm mưu thâm độc và xảo quyệt

của Cộng- sản.

Kính thưa Quý đồng việt,

Chúng tôi tuyênbố phiên họp tái nhóm.
Chúng tôi cũng ước mong tất cả các phần tử quốc-gia

chống Cộng làm thế nào để chúng ta kết hợp thành một đoàn

the quốc- gia duy nhất, để thống nhất ý-chí và hạt dộng

đầu chiến thắng toàn diện Cộng-sản xâm lăng .

Đề tiếp : ục phần thảo luận , trước hết chúng tôi xin mời

động -viện Đô-xinh- Tú .

O. ĐỒSINHTỬ.
Chúng tôi cũng cực lực lên ta những phần tử tay sai

cho thực dân Cộng sản với âm mưu lông đoạn chính-quyền

miền Nam với những chiêu bài liên hiệp nguy hòa de phia

bội lại quyền lợi quốc- gia, quyền lợi tối thượng của tô -quốc

và phản bội lại xương máu của quân đội.

Kính thưa ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý đồng viện ,

O. CHŮ -TICH
Sáng nay đồ 1g viện Đặng-văn-Tiếp đã đại diện cho nhóm

Dân-bểu Quố :-gia trình bày lập trường, giờ đây với tư cách

là Dân-biểu của đơn vị 33 Gia đình, chúng tôi xin được

bày tỏ lập trường và quan điểm đối với hiện tình đất nớc

như sau :

Chúng tôi xin động viện tóm tắt lại vì đã quá giờ.

Ô . TRẦN - CÔNG- ĐỊNH. ”

ĐẤn địy. qua phần nhận xét của tôi , một lần nữa

chúng tôi kính gởi ông Chủ-tích và quý đồng-viện lời chân

thành cám ơn của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng tất cả phận

định của chúng tôi tuy là một tâm tình riêng rẽ, nhưng trong

đó ở góp phần kết hợp thành những nguyện vọng chân chính

với quý vị vì tôi nghĩ rằng nguyện vọng của chúng tôi cũng

không ngoài nguyềa vọng của quý đồng- viện

Thứ nhất, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh và tích cực

yềm trợ mọi giải pháp khi di chấm dứt đượ: những cảnh

chết chóc tàn phá tang thương của chiến tranh và kiến tạo

được một nền hòa bình thực sự cho đất nước, nhưng chúng

tôi cũ 8 cương quyết chống đối mọi mưu toan , hành động

sớm muộn đưa nhân dia miền Nam này vào vòng nô lệ Cộng

gia hay bắt cứ dưới một hình thức cai trị nào phản lại dân

chủ và tự do của toàn dân ,

Tội vớc- mong rằng chúng ta là những người Quốc-gia

chúng ta chỉ biết chống Cộng; chỉ biết 5 o- ve chá h -thờ Công.

hồi tại Miền nam này, chú g tôi xin thả g-định năng: “ Quốc

gia thắng đất nước còn. Có ng- sản tháng đạt nước mắt . Kích

chào ông Chủ tịch và Quý đồng viện.

Thứ hai , chúng tôi quan niệm rằng công cuộc chống

Cộng của toàn dân tử bo năm qua không phải để tạo cơ hội

cho mọi người thừa nước đụ : thả cầu thực hiện tham vọt

bất chính tạo nên cách tự do cá lớn nuốt cá bé , tự do tham

những bộc lộc , tự do độc tài dàn áp ; nhưng là đề nếp tục

ý chí bất khuất của tổ tiên , bảo vệ độc lập quốc gia xây da

tự do và hạnh phúc dân tộc.(V& tay)

O. CHŮ -TICH

Kính thưa quý đồng-viện, chúng tôi ghi nhận trên 30

đồng tiện ghi tên và cho đẽo bây giờ chỉ có khoảng 10 đồng

viện được phát biểu ý kiến trên diễa -da. Chúng tôi thấy phiên

họp không the ket -thúc trưa nay, và chắc chắn sẽ kéo dài đến

chin.

Thứ bì, chúng tôi nhận định rằng Cộng-sản đã thất bại

t - ch % về quá 1-8ự mà vẫn chưa từ bỏ thái-d ) ngoan cố đi

hỏi Tông-thống Hoa Kỳ và Tông-thống Việt-nam Cộng- đòi

phải nhượng bộ bọ , vì họ đã biết rõ được sự suy yếu về

chính -tô và kinh tế của Ma Nam này dưới sự lãnh - đạo của

một chính-quyền không có hậu thuẫn nộ 8 lớn của nhân -dân,

một chính -quyền hoàn-toàn cậy dựa vào ngoại - bang đề của

cố địa - vị.

Do đó, chúng tôi xin tạm ngưng phiên họp và kính mời

quý đồng - viện vui lòng đa phòng Khánh-tiết đồ dù2g lửa

tạm và chúng ta sẽtái nhóm vào lúc 12 giờ 30.. Chúng tôi

kính mong quý đồng-viện sau buồi cơm trưa, vui lòng có mặt

đặt đủ để chúng ta tái nhóm,

Việc độc-có một mìn một cổ của lien-danh dịchi

4 không ” đã nói lên sự tựrty mà:-cảm của vị nguyên thủ

Quốc-gia đang nắm quyền trong tay mà vẫn lo sợ sẻ thông

được đa số phiếu bầu nên phải tìm cách ăn chắc là tạo ra

đều - kiện không cho nhiều liên -dành ra tranh cử.

va

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng viện.

(Vỗ tay)

Điều đá " g buồn hơnnữa là trong khi ra tranh-cử đơn

độc, Tòag-thống dộc diện dã công-khai đặt mình hoàn-tole

lệ thuộc vào quyết-anh của Chánh-phủ Mỹ khi Opg tuyên

bị trước công- luận rằng tôi cải rút lui khi nào Chính phủ

Mỹ cúp viện-trợ ” , và khi đã tuyên-bố như vậy ông còn chửi

làm sao được thằng Cộng -sản hóa -xược chị nói chuyện với

Chánh - Phi Mỹ mà không nói chuyện với Ong ?
Tạm ngưng : 12 giờ 00 phút .

Tái nhóm : 13 giờ 45 phút
Thực ra , đi với nhân-dân Miền Nam này nói chung,

và riêng . Hỏi với những nạn-nhân của Cộng-sản , chẳng ai

ra gì Cộng sản . Hơn nữa, không ai không ghê tởm Cộng

sản s60 vụ Tết Mậu -thân và những trận đánh lăng tàn bạo

vừa đây , nhưng vì thấy đường lối lãnh-đạo của chính -quyền

và là-lối làm việc của một số thông nhỏ những đại- diện dân
O, CHỦ TỊCH.
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cử chỉ thai - thic chiêu bài chống Công nhằm phục-vụ cá nhân

phe-phối , thi thừa thắng xông lên thì bất chấp dư- luận và

lẽ phải, đến khi lâm vào ngỏ bí lại không thể tự mình giải

hòa mới nghĩ tới hậu-thuẫn phân-dân và sự chia xẻ trách

nhiệm của những người Quốc-gia không cùng phe-phái.

Miền Nam này thì quyắt-ngbị chống Cộng của chúng ta chi

là một việc làm thử , chăng đóng góp được gì cho Quốc gia

dân-tộc.

Chính vì thế mà hàng ngũ Quốc-gia chống cộng bị phân

hóa , tinh-thần chống cộng là 8 say của các từng lớp dân

quân bị suy giảm, để rồi mỗi người tự hỏi sự hy-sinh chống

Cộng của mình sẽ đóng góp được gì cho Quốc-gia dân tộc

hay chi phục-vụ cho những tham vọng cá - nhân , phe đảng,

phản dân hai nước ?

Tốt hơn hết , chúng ta hãy kêu gọi nhứax ai đi nhờ

chien -tranh mà có địa vị , có tiền của , nếu lúc này cảm thí

mối nguy -cơ của Cộng-sản mà họ không thì chịu đựng được

những hy-sinh thực sự của bản thân và đương đầu đối phó thì

họ bày ra đi về an sống nơi tha hương ngó bầu dân quân chống

Cộng ở miền Nam nầy khỏi bị cản trở vi lọ mà phía box,

không đoàn -kết được thành một Khối Quốc- gia thuần phí

đương đầu với Cộng- sản ,

Những cử-tui da bìu cho lien-danh độc-diển dân -ch

“ 4 không làm sao có thể yên lòng được khi nghe vị Tông

thống được chọn bầu , chỉ sau mấy tháng đắc cử đã lên tiếng

phụ họa với lông-thối g Hoa-lỳ dề-nghi 8 đềm chấp-nhận

cho người Cộng -sản được quyềa ứng- cử Tổng-thống ở Miền

Nam chống cộng nữy.

Chúng tôi sẽ chi tham-giu biểu - quyết khi nào Thuyết

trình- đoàn đồng ý ghi thêm vào dự-thảo quyết-pgbị diam để

nghị của động việp Đăng-văn- Tiệp thuộc nhóm Quốc- gia

chúng tôi là yêu cầu thị thêm vào cho thành một quyết bị

chống Cộng có hiệu -lực của Quốc- hội trong lúc này.

de

Chúng tôi xin kính chào ông Chủ -tịch và Quý đồng viện.

(Vỗ tay)

Rồi liên - iếp sau đó là những biện-Phíp thất nhân-tâm

và phản với Hến-pháp, điều bình là lệnh đôn quân các tuổi

1 và 39 đến 43 với chủ-đích tạo hoàn-cảnh đề đạt cho

được luật ủy-quyền rồi tiếp theo là sắc-luật 007 về báo chí,

nhằm không cho người dân được nghe những tiếng nói trong

- thực của người đại diện dân cử tại Quốc-hội lượng Viện.

6. TRẦN- VĂN-AN

Thưa ông Chủ -tich Ha- iện,

Thưa Quý đồng việt ,

Đặc- biệt là trong buổi nói chuyện mới đây của Tổng

thống Nguyễn- văn-Thiêu , người dân không khỏi thắc- ắc

khi nghe Ong một hàng thì nói Cộng-sản Bắc-việt đã bị

đánh tan chẳng còn làm gì được bồi ta , một dàng lại nói ta

lẻ trực-tiếp nói chuyện với Mặt trận tải-phóng Miền Nam

để giàn xếp.

39

Cách đây không đầy 24 tiếng đồng hồ, Phạm- văn- Đồng

đã lên tiễng về kế-boạch , về thỏa hiệp án 9 điểm với Hoa

kỳ . và mới sáng nay, ông Kissinger cố-vấn của Tổng thống

Nixon cũng đã họp báo đặt chúng ta trước một tình trạng như

là đã rồi.1 Tại sao ta lại phải nói chuyện với Mặtrận Giải- phóng

Miền Nam đề sàn xếp khi mà ta đã kiểm soát được gần

10 % dân số ở Miền Nam Tại sao ta không dặt dìulện

dứt khoát cho họ, hoặc phải hồi chánh hoặc sẽ bị ta thằng

tay thanh-toán ?

Tôi nghĩ rằng dân- chuc hiện giờ ngoài phố chắc-chi .

họ rất XÔn -xao , bều không nói là có p } ững phản- up hinh

hoàng, nhưng có một điều tôi rất vui mừng là khi nhận thấy

ngay trong Hạ-viện này.Ehối Độc-lập, khối Cộng-Hòa , khối

Dân -quyền , nhóm Quốc -gia và các vị đồng việt của chúng tôi

như Dân biểu Lê- hi- Diện . Dân -bều Tần-Công-Binh, tất cả

quý vị đi đều sắt -sing chết cho giải -pháp chống lien - hiệp và

quyết đòi cho được quyền dân tộc tự-quyet.

1

Những con người đã từng gây tang-tóc chết-chóc cho

người dân vô tội , n ứng cái sọi là Mặt-trận G vi- phóng

Miền Nam đầy trong lúc thế yếu không còn hy vọng cậy nhờ

vào quận Bắc- việ : đã bị ta geu-dệt thảm - bại , lại được coi

là đối phương , được va teo- xúc v ều đình, thật là một điều

đi : 8 tiếc và dán 8 bồn tủi cho những người Quốc- gia chống

công dã là nạn - nhân của cái gọi là Mát-trận Giải - phóng

Miền Nam.

PI

1

Chính trong niềm tin đó và với tiếng nói nhỏ bé đơn

độc của một người Dao -bều không khói, không nhóm, chúng

tôi xin trình bày cùng quý vị một vài điều sau đây:

-1

Riêng đối với Hạ- nghi -viện đương nhiệm , người dân

làm sao có thể tin tưởng và 0 tinh-thần phục- vụ phân-dân

của Hạt gh - viện này khi mà toàn bộ Văn-phòng , Họi-đồng

Chủ -t,ch , các ủy- ba a. từ chức- vụ lớn đa chức- vụ nhỏ dêu

nằm trong tay của phe thân chính được bầu theo thề-thức

lên.dail và minh danh chưa hề thấy xảy ra ở nơi đâu khác,

ng y cả ở Hạ-ngày-viện của chê-độ này trong pháp -nhiệm

trước đây.

Tôi muốn làm một cô-găng tách rời mình te khỏi c&i phía

quan thôn 8 thường của phe này, khối nọ trong Honghi-việc

nầy dễ thử tìm ra một số niềm tin , cũng như một số lo âu

chung của tất cả chúng ta dây , và của những chiến - hữu Quốc

gia da bâng khuâng với mối nguy-cơ Cộngsản.

.

Đối với quyết định của phiên họp khoáng-đại Ha-nghi

viện hôm nay , nếu chúng ta chỉ kêu gọi toàn dân và quân

tiếp-tuc kien-trì thanh-thủ một nền hòa-bình trường - ửu trong

dan-chủ và tự-do mà không bày tỏ thái -dộ kiềm thảo và sửa

sai đối với những người đang nắm trong tay quyền hành

Lập pháp, Hành-pháp và Tư-pháp để tạo được niềm tin và

thi-the doàn -kết chống Cộng của mọi tầng lớp nhân - dân

Trước hết , theo những tin -tức và hiểu biết của riêng tôi

thâu lượm được, sau khi tham-kheo ý-kiến với những nhà

Quân-8ư cao cấp trong Quân-lực Việt-nam Cộng hòa , tôi

hoàn-toàn tin -tưởng rằng Quân lực Việt-nam Cộng -hòa cùng

với các lực -lượng an - ninh hiện-huu có trong tay, có đầy đủ

sức mạnh . ý-chí và kế hoạch đề đối phó với kế-boạch ngưng

bắn chim đã giành dân , cắm cờ của Cộng -sản, mặc dầu ke

hoạch ngừng bắn của Công-sản đã được chuẩn bị từ thiện

tháng này và đã được phô- biếa học-tập tới cấp tiểu đội.
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Về phía chúng ta thì vì lý-do bảomật, kếhoạch đối

phố của ta chưa được phô-biến rộng rãi , phong tôi biết dây

là một kê -hoạch tích cực chủ động, chi-tiết , trong đó binh- .

cán-bộ của ta sẽ bung ra ao - an để tiêu diệt cộng-quấn chiếm

dấu , giành dân ngay khi cần-thiết.

Chúng ta không thể thua Cộng-sản, chúng ta không

thu. Cộng sản và thiếu sứ : mạnh về quân sự , cũng không

thua vì dân quân thiếu ý-chí chống Cộng sản đi , nhưng chúng

ta sẽ thua trong thương-thuyết, chúng ta có thua trong hòa .

bình, nếu phân-tâm phânbóa, nếu mặc cảm trải nghi-ly bao

trùm trên khắp chúg ta tiọ : 8 mấy ngày gần đây.

Điện thứ hai , Việt-nam Cộng-hòa đang chịu khá nhiều

áp-lực của Hoa kỳ và của một vài cường quốc khác trong đó

có Nga-tô và Trung-cộng trong vấn-đề thương thuyết, nhưng

chúng ta vẫn còn đầy đủ khả-tăng de danh được tiếng nói

trong khi thảo-luận với phe Cộng -sản.

Chúng tôi còn nhận thấy được một nguy- cơ thứ hai nứa,

đó là sự phát triển rộng lớn của dư luận chủ hòa, chủ bại

trong dân chúng . Khá nhiều người, là cả một số người - trí.

thức và một số chánh-tri -gia đã đánh giá quá cao Cộng sản

và có mặc- cảm thiep-nhược đối với Cộng-sản. Họ lo ngại,

bi-quan trước tình hình ngưng bắa.Vì quyền ăn nối nằy, trach-nhiệm thươngthuyết này

đương nhiên phát xuất từ xương máu , mồ hôi của gần hai

triệu quân, dân , cán , chính , cùng với ý-chí sắt đá của 15 triệu

dân hiện hữu, thì dù Hoa-kỳ có chếtạo được một phần nào

giải-pháp hòa bình Việt-nam, nhưng chúng ta nếu hợp nhất

được sức mạnh, chúng ta sẽ tự-tạo cho chính chúng ta một

thể nói chuyện dựa vào thực-tế chiến trường và thực-tế chánh

trị tại Miền Nam Việt-nam.

Là một -quan tham-mưu cao cấp của Quân-lực Việt

nam Cộng-Hòa , tôi đã có nhiều dịp nghiên-cứu . dõi đối phó

với các kế-hoạch đánh phá của Cộng-sản , bề ngoài cú0g mang

vệ tinh -hoàng như kế hoạch ngừng bắn của Cộng -sản hiện

hữu. Nhưng kinh-nghiệm cho thấy nếu biết được kế hoạch của

địch như ta đã biết nhiều lần , Quân- lực Việt-nam Cộng

hòa có đủ khả năng bẻ gãy thoạch đi một cách dễ– dàng

Cuối cùng, tôi tin -tưởng tuyệt đối rằng trong truyền

thống tinh-thần bất khuất và ý-chí tự tồn của Tổ tiên ta .

toàn dân, toàn quân ta và đúng lúc Tô-quốc lâm nguy, chúng

ta sẽ gạt bỏ được mọi bất đồng nghi -ky hằn học, bi -quan ,

tự động kết hợp lại và băng qua ngó rẻ hênh- vênh của lịch -sử .

Cộng- sản đã thua trong cuộc Tổng công kích Tết mâu

Tháp, Cộng -sản lại vừa thua trong trận hiện chiến năm 1972 ,

tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ đủ sức đối phó lại kế hoạch

ngưng bắn của Cộng- sản . Nhưng vấn-đề quan trọng ở đây

là chánh-quyền phải tìm cách kiểm soát và hạn chế những dư .

luận chủ bại. chủ hòa.Trong những năm gần đây có ít nhất là hai lần , sau Tết

Mậu-Thận và tháng tư năm 1972 , với sự đồng-tâm nhất-trí

của chính-quyền , của Quốc hội, của đảng phái , toàn dân

Việt Nam Cộng-Hòa đã chiến - hắng Cộng-sản về Quân -sự

trong đường tơ kẽ tóc.

Nếu để lan rộng cái mặc cảm khiếp - nhược, cảm giác

chợ chiều và 6 giờ thứ 25 thì một ngày nào đó tinh thần

dân chúng sẽ bị băng hoại và kẻ đó sẽ là đại họa cho tất-

mọi người.

Tôi tin chắc rằng lần này cùng với sự đồng tâm nhất trí

của chính-quyền , của Quốc-hội , của dang- phái toàn dân Việt

Nam Cộng-Hòa nó đối phó lại được với những áp lực có thể

có trong thương nghị.

Đi tới lúc chúng ta cần vạch có chiến tuyến bạn , thù .

Đã tới lúc chúng ta cảm minh,xác lại ý -nệm về dội - lập tại

Miền Nam Việt-nam . Bạn là là tất cả nhửng người Quốc

gia chống Cộng, chống Liên-hiệp và muốn dành quà dành

tộc tự •quyết , bạn t là tất cả quý vị ngồi đây tử hữu vang

tả , từ tả var huu, là tất cả các khối Độc-lập , Cộng- hòa,

Dia-quyền , Dân-tộc Xã-hội và Nhóm Quốc-gia.

Nhưng, thưa quý vị , trong giai- đoạn bối-lối , kho-khăn

hiện tại , tôi không khỏi lo âu trước sự thiếu chưa bị kết-.

hợp và tinh-trạng phân-Foá của tất cả chúng ta . Đây không

phải it ng về phía chính quyền , tà cả trong Quốc-bội , cả

trong dịp8- bái , ở tất cả mọi nơi , nổi ngoài chúng ta đều

phải chịu trách nhiệm về tình-trệt 3 phân-loá đó.

Nhưng , có lẽ người chịu trách-nhiệm nặng nề nhất là

Tông-thống Thiệu . Tôi không biết nhung yếu-tố nào , nhưng

phân vật no da Xô-dây một số lãnh-vụ chối 8 Cộng tài ba

cùng với thông thể lực chống Cộra vô cùng quý giá và to lớn

xa rời vị lãnh đạo Hà ph-pháp. Phải chăng đó là hậu-quả của

những lời đồn đãi, của những báo-cáo sai sự thật ?

Tại miền Nam không có người Quốc- gia nào là đối lập,

chi có Cộng -sản mới là dõi-lập thật sự. Cho nên đã tới lúc

mà Tông-thống Thiệu cần có một chính-sách nóiệt đối với

bạn , chánh - quyền không thể nào đòi hỏi sự cộng tác của mọi

người, mọi đoàn - , mọi đảng phái lúc nguy cơ, rồi lại buông

rơi họ vào lúc yên là D , Fọ cần được chia sẻ tráchínhiệm và

lúc bình cũng như lúc biển .
(

Tôi hy-vọng trong cơn nguy biến này Hạ-nghi- việu hay

trả lại cho Khối Dân-hiều thiếu só quyền hạn và trách nhiệm

mà họ dương nhiên phải có .

(V& tay lė tė)

Phải chăng đó là hậu-quả của những ngộ-phận, giận

hờn, nghi-lỵ , mặc-cảm và những tự ái vô căn-cứ bao trùm

toàn bộ chính-quyền , Quốc hội , Đảng-phái và các đoàn thể

của m 2

Cho nên đường-lối duy-nhất, theo ý chúng tôi , có tha

dẫn tôi được sự kẽ hợp nhất.tí là tất cả mọi người, tất cả

mọi nơi , từ Hành-pháp tới Lập-pháp , từ đâu 8: phái đến tốn

giáo , từ vị nguy ? n -thủ đến các nhân-vật thân cận của ông

từ phía thân chính tới phía dối-lập , tất cả lấy mở cửa toan

ra , thoát ra khỏi mọi nghi- lỵ giận-hờn , mặc-cim đề trở về

với thái - dộ khoa pg- dung , cởi- ở , thit m-tốp , ép mình và

tượE8- nhượng lẫn nhau , đó chính là điều kiện căn- bán đồ

cứu - vắn nguy - cơ Cộng- sản.

Ha- iện chúng ta không phải có vai trò Lập pháp trong

giai-đoạn thượng thuyết và bộ rặt chính trị của Hạ -nghi- Viện

trở nên vô cùng quan trọng, cho nên theo ý tôi , một trong

những việc khâu- biết của Hạ viện là nên thành lập thêm một

ủy ban chínb-tg đặc-trách theo dõi vấn-đề thương nghị và

ngưng tắn.

Ủy-ban này gồm có các Dân-biều có uy-tín không những

tại quốc -nội mà còn phải đối với quốc - tế và gồm đủ các
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khuynh-hướng chiab-trị của Ha-nghi - Việp. Ủy-báo này sẽ

bểu tượng phần nào tinh-thần đồng tâm nhất trí và ngay

chính giữa những người quốc-gia chúng ta ,

chúng ta chấp nhận bít cứ một yêu sách xấc xược nào của

Cộng -sản dù với hình thức nào , một ủy ban, một Họi -đồng.

một cơ quan hay bất cứ dưới hình thức nào khác.

Tôi thành tâm hy-vọng rằng Hạ-viện sẽ chủ- gởng trước

tiện nỗ lực hòa giải kết hợp các khuynh-hướng quốc- gi

chống Cộng đề chung lưng với chính-quyền và quân đội trong

bổ lực đương đầu với Cộng-sản khi thương thuyết.

Điều mà chúng ta muốn là Cộng- sản Bắc- việt hãy từ bỏ

tất cả các hình thức xâm lược phá rối ở miền Nam. Chúng

ta phải nói lên trong quyết nghị của Quốc-hội đề cho Hành

pháp lấy đó làm tiêu chuẩn lãnh đạo quồng máy công quyền

trong cuộc chiến đấu chống Cộng-sản xâm lược trong cơn nguy

biển trong những năm, tháng sắp tới đây.Trong giai -đoạn khó- khăn hiện tại cần có một sự đồng

tâm nhất trí của tất mọi ngành: Hanh- pháp, Lập-pháp, đoàn

thề, đảng phái , tôn giáo cả thân chính lẫa không thân chính ,

và chỉ có thể chúng ta mới có thể qua được cơn nguy khốn.
2) Điểm thứ hai mà chúng tôi thưa trình cùng quý vị là

trở ngại chính cho nền hòa bình công chính vĩnh cửu ở miền

Nam tự - do này là 14 sự đoàn Công-sản Bắc-việt hiện nay

đang lén lút định phá ở miền Nam.
Nhưng có một điều đáng tiếc là bên cạnh Tông- thống

Thiệu là cả một bộ máy chính-quyềa chưa hữu hiệu và một

hàng rào nhân-sự chỉ biết nhìn ngắn hạn . Cho nên phu-cầu

cấp thời của Tổng-thống Thiệu cần có đủ thời giờ dễ làm

là nên cải tiến càng sớm càng tốt , ý thức phân-sự . Áp-dụng

một đường lối tượng kích, tượng phượng đối với Thượng

viện, Hạ việu, đối với các đoàn thể , đảng phái . Có như vậy,

chúng ta mới vượt qua được cơn nguy- biến hiện nay.

Khi nào quân Cộng- in Bic-việt chưa rút về Bắc, còn ở

miền Nam thì lúc đó vẫn còn đe dọa ngh êm trọng cho nên

hòa-bình vịnh-cửu ở m ền Nam hiện nay bởi vì đối với Cộng

sản , việc ngưng bắn chi là một giai- đoạn chuyển tiếp đà từ

đó xích động quần chúng cướp chính quyền, nồi loạn .

Xin cám ơn ông Chủ -tịch và Quý vị . Điều này chúng tôi nghĩ rằng Quốc-hội chúng ta phải nói

lên và cho các quốc gia trên thế giới hiểu rằng trở ngại chính

của nền hòa bình vinh-cửu ở miền Nam Việt-nam là do chính

Cột-sản Bắc- việt.
(V& tay)

O. DUONG.VY -LONG.
3) Đêm thứ ba , chúng tôi muốn thua trình của quý vị

là trong tình-trạng nguy -hiên hiện nay của đất nước Quốc

hội phải nói lên tiếng tôi nghiêm-cbinh và phải nghiêm khắc

cảnh - cáo mọi mưu toan xám lược của Cộng-sản.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 5 năm pềa đệ nhị Cộng

loa được thành- lập , hôm nay , tại Ha- ghi-yện, một trong

phứng cơ - quan Lập - pháp thượng tầng của quốc- gia , vấn -da

hòa-bình và chiến tranh trước tình hình đất nước hiện tại

được đem ra thảo -luận.
Một khi chúng ta có tiếng nói nghiêm chỉnh, một khi

chúng ta có tiếng nói nghiêm khắc, chúng ta không thể nào

dà ở đó những tên 8 nối có tính cách chi tích, lỵ biển , cục

bộ, chúng ta phải gạt bỏ hết là đối diện với kẻ thù.
Vấn - đề lại càng quan -trọng hơn khi bản kiến nghị di

được gần 100 chữ ký của quý vị Dân-biều thể hiện các

huynh-hoớng chính- ni trong Quốc-hội . Điều này chứng tỏ

phog Rời đại- diện nhân dân đã ý-thức được tráchínhiệm

của mình trước lịch-at , dã cần trọng cảnh giác trước mọi

mưu toan xâm lược của Cộng-sản dưới mọi hình thức.

Một vị đồng việp lên tiếng trước chúng tôi sáng nay có

nói rằng Tông-thống Thiệu đã không đối phó hữu-hiệu với

Cộng sản xam-lược là vì chưa có một hậu-thuẫn vững mạnh,

Trong Quốc-hội này . Không một ai trong chúng ta lại

chấp-nhận bất cứ một hình thức nào lên- hiệp với Cộng-sản ,

nhưng chúng ta cùng nổi lên , chúng ta phải nói lên đề thè.

hiện ý chí, thể hiện tinh thần đó trước quốc-dân và trước

lịch -sử. Chính trong tinh thần đó chúng tôi đã ngồi lăng

nghe nhứ. g vị lên trước chúng tôi .

Thưa Quý vị , chính phiên họp ngày hôm ny chúng ta

đây là hiện tinh -thần của nhân- dân , ý chí chiến đấu của

17 triệu cuân dân miền Nam và một lát nữa đây , một người

nói lên , 10 người nổi lên . 100 người nói lên ; một người

giơ tay. 10 người giơ tay 100 người giơ tay.

Từ sáng đến giờ, chúng tôi không thấy một ai đi ngược8

lại qat-đềm của nhân dân , đi ngược lại ý chí của 17 triệu

10ới quân-dân miền Nam đang chiến-dấu chống Cộng-sản

xâm- lược. Cho nên chúng tôi xin vắn tắt thưa tình cùng

quý vị ba điểm :

Kính thưa Quý vị , thể hiện tinh-thần chên - đấu của 17

triệu vui quân-dân miền Nam , đấy là hậu -thuẫn vững mạnh

cho vị nguyền-thủ Quốc-gia đà đương đầu với mọi mưu toan

xâm lược Cộng-sản.

1 ) Chúng tôi tin chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi

tăng 17 triệu lưới quân dân miền Nam cũng đồng ý với chúng

t là sau nhiều năm chiến đấu gian khổ , quân dân miền Nam

chúng ta đang thắng trên khắp các chiến trường.

Chúng tôi quan-niệm rằng trước cơn nguy biến hiện

nay , cứu nước không có nghĩa là chúng ta ngồi chi-trích,

mạt sát lẫn nhau , chúng tôi không thể quan-niệm trước cơm

nguy biến dề quảng bá những tư-tưởng bảo thủ có tính-cách

suy diễn độc - đoán than vắn, than dài hoặc là làm nghìn công

việc tìm nâu kiếm một

Chúng ta đang nắm thế chủ-động ở khắp nơi và chúng

ta đang đi lên, còn Cộng-sản và mọi công cụ của chúng ở

miền Nam chien bại ở khắp chiến trường , ở thế bị động và

đang ở thể đi xuống, cho nên không có một lý- do nào đó

Chúng tôi cũng không thể quan-niệm trước cơn nguy

biến , chúng ta xâu xé nội bộ lẫn nhau hoặc dành giựt quyền

lợi với nhau, coi việc điều hành guồng máy công quyền là

việc lộc trời cùng chia, cùng hưởng.
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Cho Đến thật sự chúng tôi đi ngưỡng mộ trước đây,

sau này 29.3, khi Cộng-sản xua quân xâm lăng miền Nam ,

một vị Trưởng Khối đối lập đã nói rằng đã đến lúc chúng ta

phải dạt bỏ mọi ý kiến để chỉ có đối diện với kẻ thù.

Chúng tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta có thể ví như

một chiếc xe cũ-ký , tồi tàn đang cố gắng leo lên một con

đường dốc, bên tay trái là đường cao vời vợi của núi , bên

tay mặt là vực thăm và trước mặt là những khối đá không:

lồ đang ngăn cản bước tiến của chiếc xe , và chúng tôi là

những người ngồi trên chiếc xe đó.Chúng tôi dã ngoớng mộ một vị đại- diện Trưởng Khối

lên trước chúng tôi có nói rằng đã đến lúc chúng ta phải sat

bỏ đi tất cả những dự đồng ý kiến và chi còn ru tư là chống

Cộng sản âm lược.

Chúng tôi không cần biết ông chủ xe là người tốt hay

xấu, chỉ thấy nguy cơ trước mặt , nên chúng tôi cố ép mình

trong kỷ luật quốc-gia và chúng tôi bước xuống xe cô-gắng

ghế vai cùng dây xe đó tiến qua nhữg tảo đá chậm đường

đà vượt khỏi đoạn đường nguy- hiem, rồi sau đó nó bay .

Chúng tôi đã ngưỡng mộ một vị đại diện của Nhóm lên

đây đã nói thẳng với Cộng-sản miền Bắc rằng , mọi mưu toan

của Cộng -sản miền Bắc đều không được nhân dân miền Nam

chấp nhận. (Vỗ tay)

Trong chúng ta đều không ai chấp nhận bất cứ một mưu

toán nào của Cộng- sản xâm lược, và chúng tôi nghĩ rằng chúng

tôi cũng thư tất cả quý vị trong chúng ta đều muốn bảo-vệ

chế độ này vì chúng ta là những bgười đại diện của 17 triệu

tới nhân dân miền Nam,

Cái tủi nhục mà chúng tôi đã đọc thấy trong con mắt

của 1ồng-thống Thiệu đêm 23 vừa qua, gọng cay chua mà

chúng tôi nghe thấy trong tiếng nói của Tổng-thống Thiệu

những nét chán chường mà chúng tôi đã nhìn thấy trên mặt

1ồng-thống Thiệu đem đó làm cho chúng tôi mười 8 tượng

tới nối chán chường, xót xa, tủi nhục của chính thầy tôi trong

phep ngày cuối cùng của năm 1963.
Vậy, những ai muốn tiếp tay với Cộng -sản, mưu toan

xóa bỏ chế độ này lấy nổi lên, quân dân miền Nam lẽ không
. thứ.

Xin cám Quý vị .

Cho nên chúng tôi hoàn -toàn đồng ý với quyết- nghị tu

chính của đồng- viện Đặpg-văn-Tiếp . Bởi vì khi chúng tôi nói

chúng tôi chỉ dại-diện cho chính mình ở dến- dàn này. Tuy

không một dòi hỏ , nhưng chúng tôi nghi bằng công việc cứu

quốc không phải là công việc của đa số mà là công việc của

dại da sõ .
( Vì tay )

O. NGO-TRỌNG HIẾU.–

Lẽ rà tôi không lên diễn- đàn làm phiền quý vị và nói

lên tiếng nói của tôi , bởi vì trong phạmvi của Hạ- viện này

tôi không đại-điện cho ai ngoài đại-dên cho chính bản thân

tôi , vì tôi không phải Nhóm này hay Khối nọ, thì lẽ dĩ nhiên

các biểu quyặt của tôi chỉ để nói lên lập trường của riêng

tôi .

Vì vậy, chúng tôi rớc ao toàn thể quý đồng việc và

cùng chúng tôi cấp-thuận Tuyển-nghị tu- chính của dòng viện

Đặ8- văn- Tiếp đã nói lên ý - chí chui 8 của toàn thể Hạ-nghi

việu chúng ta trong giai- đoạn cực kỳ khó khôn và nguy hiểm

Ray.

Xin cảm ơn Quý vị.

(V& tay)

6. NGUYỄN-NGỌC-LIÊN -

Những vở dĩ tôi phải mạo muội lên đây làm phàm tại

quý vị vì sau lưng tôi có cả chục vạn đồng bào Bắc-việt di

cư, có cả vạn anh em quân thân , trong số đó có nhiều người

đã hiến thân cho tổ quốc, và nhất là kêu lưng tôi còn có tất

cả những ai xa gần trong 9 năm trời đã dấn thân phục vụ

cho nền đệ phứt Cộ g-bòa và đến ngày nay vẫn còn sống với

tinh thần Ngô- đình-Diệm . Trong tư cách đó , thiết tưởng tôi

phải nói lên lập trường của tôi ngày hôm nay đề cho lá phiếu

của tôi lát nữa có ý -nghia.

Kính thưa ông Chủ-tịch ,

Kính thưa Quý Đồng- viện,

Từ sáng đến giờ các công việc đã lên trước chúng tôi ,

nói rất nhiều về lập - truờng chống Cộng-sản . Hôm nay, chúng

tôi xin phép các dòng viện cho chúng tôi được nhậnhành quan

điểm của chúng tôi về vấn-đề Cộng-sản đang có mưu đồ cướp

lấy miền nam Việ :-Dam chúng ta .

.

1

Năm 1954 nước chúng ta đã là nạn-nhân của Do Thái

Pháp ” . Nam 1963 nước chúng ta đã là nạn nhân của Do

Thái Mỹ ” , và 9 năm sau , nghĩa là tính đến nằm tay 1972 ,

có thể một lần nữa chúng ta lại là nạn nhân của Do-thái

Mỹ . Nam 1963 người ta di vu cáo cho 1hầy tôi bắt

tay với Cộng -sản để hạ sát Tông - hống Ngô-đình -Diệm , và

Hồi năm tay vì bắt tay với Cộng-sản người ta muốn đặt lên

đầu dân-tộc chúng ta một giải pháp hòa-bình tiền chế.

Chắc các đồ3g viện còn nhớ tết Mậu-thân và ngày 29 .

3-1972 vừa qua , đó là những chứng minh gian manh, tráo trở

của Cộng- sản luôn luôn nói một dàng làm một vẻo , Nói ngưng

chiến thượ8 sự thật không có ngưng chiến , bằng -chứng là

tết Mậu-thân đã bao nhiêu mười lăm vì sự ngưng chiến của

Cộng-sản, bao nhiêu người chết vì tin- tuởng Cộng- sản cũng

thật-tha như chúng ta.

Chúng tôi không thể nào chấp-nhận dân -tộc Việt-nam

này là con cờ cho tài lợi quốc-tế. Chúng tôi muốn dân tộc

chúng ta phải làm chủ định mạng đất nước chúng ta. Bởi

vậy đm 23 tháng 10 vừa qua tôi đã lắng tai chú- ý theo

dõi cuộc nói chuyện của Tổng thống Thiệu và tôi phải thú

thật cùng quý vị đằng tôi đã hoàn toàn đồng ý với tất cả

những điều gì mà Tổng thống Thiệu đã phát- Điều trong cuộc

nói chuyện đó.

Trong đêm Tết, dồng-bào đang thờ cúng ông bà , chúng

đã đột nhập giết bại thường dân vô tội . Và ngày 29-3-1972,

chúng ta đang hăng say trong chương-trình bình- d.Lh phát

tiền Đông-thôn , trol 8 piềm hy vọng hòa-đàm Ba-le sẽ đem

lại hòa bình, vì tự tin -tuởnz 5 đã tu ngủ din-tộc Việt- nam
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chúng ta , tag như g năm chiến đấu dai dẳng trên 20 năm ,

nhưng không ngờ Cộng-sản đã quá 8 41 4 : Lưu manh, Cộng

tàu da thông Vợ bị ôi , không có dị luận Quốc tế, bột ngoài

thi Hoa hòa , Ký tý . trong bụng thì âm -nu đen bao nhiêu

vũkhí, bao nhiêu xe - lăng tích trữ vượt bien-giới , Vùng -

tuyếa I7, chúng xé bỏ Hộp -định Genève mà chúng đã ký kết.

càng tăng-cường tim.lực, tích trữ vũ khí hạng nặng do Nai

Bô • ung-cấp . chua bi cuộc dính chúng ta hôm nay là vượt

vùng phi quân -sự xé bỏ hiệp -dah Genève da toàn xâm chiếm

Việt-Nam Cộng hòa bằng vỏ lực, như một kẻ mạnh dạn áp

một kẻ yếu , đặc Quốc-tế trước một sự đã rồi , chỉ chờ cơ

điều cbinh tham- trạng mà thôi .

Do đó, trong cuộc tấn công đa 29.3.1972, Cộng sản

đã làm cho đồag -bo Tinh Quảng- trị lâm vào cảnh tang tóc

đau thương. Chúng giết hại vô số những dân vô tội , để thỏa.

nản lòng khát máu, tính hi u chiên của chúng như trên đại

lộ kinh hoàng với những mồ chôn tập thở,

Hôm nay , giờ nữy, cũng nhằm vào năm thứ tư của nhiều

kỳ Tổngthống Nixon sáp n tái ứng-cử , bọn Cộng -sản miền

Bác cũng dở trò ăn quen, p- dao vị ứng-cử viên Tổng thống

Hue-kỳ lần nữa là đoạt chiến thắng bất ngờ ,

Tại Bình-định , đơ i- vị chúng tôi , các viên chức Xã ấp

và đa sổ Cán- bộ các ngành đã cầm lựu đạn tự sát tập thể,

và trước khi tự sát họ đã hoan hô chính- phủ Việt-nam Cộng

hòa và di đảo bọn Cộng-sản khát máu.

Nhưng chúng đi làm to , thu lớn và ở mộng tâmling

v Tổng thống Nixon, một vị Tổng thống qua cương trực.

cứng rắn . thừa biết âm-mưu của bọn Cộng -sản từng lợi- dụng

dịp bầu cử tại nước Hue-kỳ mà đoạt chiến thắng nên đi thẳng

tay trừng trị , mạnh dạn ra lệnh cho tái oanh -tác toàn thế

là 1 thồ miền Bắc, không hạn chế một mục tiêu nào, một

ranh -giới nào.Họ tự sát đề cho mình khỏi thấy việc làm gian ác ,dã.

Dan, tàn bạo của chế độ Cộng sản , Sau khi các vùng bị chiếm

đã được quân đội Việt-nam Cộng hòa tái chiến tất cả đồng :

bào , kẻ gia, người bệnh tật đều chạy về phía Việt -nam Cộng

hòa .

Tiếp đó , ra lệnh chi mùa tắt cả các Hii-cing Bắc- việt ,

rồi bao nhiêu phi -đoàn B.52 , phản lực-cơ thuộc các Hàng

thông Màu-hạm, hàng ngày dội bom, bắn phá mụ :-tiêu quân

sự đã làm cho nền kinh-tế và quân-sự Bi :-viật điêu đứng tau

nát, và hôm nay đã trở nên kiệt quệ .Cúng ta thử hỏi tại sao họ chạy như thế ? Ngu như

Cộng -Hải là những con người giàu lòng bác ái , công bình ,

tự- do,dàn-chủ , nếu phần đất Cộng-sản là một thiên đang trần

gian thì đồng bồo đâu có chạy về phía chúng ta vì con người

đâu có phải là ngu dại bỏ nơi sung-vướng mà tìm về phía

gian khổ.

Song song với mặt trận quân-sự tại Miền Nam V.N ..

cháu bị Quân-lực Việt-Nam Cộng-hòa đánh tiết trên

100.000, bắn phá gần 1000 xe tăng lấy vô số vũ khí , làm

cho 13 sư đoàn bùg mạnh của các thảm hại và thưa to ,

không nơi nào là nơi Cộng sản Bắc -vit chiến-thắng đi tới

đâu, dân chúng sợ hãi chạy tán lạc và trốn về vùng Quốc- gia.

.

Chỉ vì miền Nam chúng ta hoàn toàn dã 1- chủ, hoàn toàn

tự do , công bằng. bác-ái , con người ở nợc hoàn toàn tôn

trọng, không bị áp lực báo thù , chém giết , không bị kiền-tỏa .

Chúng ta tự do chửi Tổngthống Nguyễn-văn- Thiệu tại diễa

đàn Quốc-đội nầy , thử hỏi tại dền-dàn Quốc-hội Hà-nội ,

Din-hiều ngoài đó có thể chửi Hồ chí- M ph như thể không?

Thưa các bạn, chúng tôi ghi đi qua 1 đội, đồag bào cũng ghi

quân-đội vì các chiến-si da by - sinh xương máu và bao

nhiều người đã được cứu thoát khỏi vòng gia cầm , đây

dọa của Cộngsản suốt mấy tháng trời.

Chúng tôi rất ca ngợi vị Tông-thống Nixon, một người

đây khôn ngoan và đức-tính cương trực , dám nói , dám làm

không sợ mắt phiếu , quyết giữ danh-dự cho nước Hue -kỳ.

cứu giúp nước bạn đồng minh, không để cho Cộng-sản xua

chiếm, thì rớt chức- vụ Tổng thống mà còn tại danh luu

truyền hậu thế.

Thưa các bạn,

Chúng tôi cũng không qua ca ngợi bì vợ của vị Tông

thống Nixo 1 , người đàn bà đáng kinh phục, đã dán tuya

bố nếu ngày nào Cộngsản chiếm Việt- Nam Cộng -Hòa thì

ngày đó bà cũng sẽ chết với nhân dân Việt Nam.

.

Cộng-sản còn manh tâm lợi- dụng cuộc bầu -cử Tổng:

Thống Mỹ . ( đây là một khuyết điểm lớn của nước Mỹchuyển

nhiệmộty Tông : hống là 4 năm , Cộng-sản đã lợi dụng đúng

vào năm thứ 4 của mỗ nh ệ n-kỳ . • Tô 1g-thống đương kim

té bị te-liệt , không dm làm gì đụng tới tài sản và Đigh

mạng của nhân-dài Hoa kỳ để khỏi mất nhiều .

Đó là một lời tuyên bố mà chúng tôi khi cm . cảm phục

và ca ngợi sự hy-sinh cá tính mạng để vương vì nhân-dia

Việt-Nm chúng ta . Tiếp theo , ngưỳi con gái của Ông Bà

Tổng thống Ngon , cũng đã nói lên vẻ sẵn sàng chết cho nhân

dân Việ Nam nếu ngày nào Cộng sản dã man xam- chiến

xứ này.

.

.

B & the , bọn Cộng-sản đã lợi -dụng cơ hội, tìm mọi

cách để làm ( p-lực Chính -phủ Mỹ và đã thành công không ít ,

như là h -thổ Trung Hoa Lục-da trước kia đã mất củag vào

năm thứ 4 của một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ . Vị Tông-thống

lúc bấy giờ dám đem quân tăng cường việo-trợ để giúp đỡ

cho Tòag-thống Tưởng- giới-Thạch chiếm giữ lại phần đất

đai của mình đang bị lực-lượng của Mao-trạch-Đông chiếm

cứ vì sợ phản ứ0g bít -lợi cho việc ứng-cử của mình.

Có sự hy -vinh đáng quí. đáng khâm phục nào bằng 1

by-sinh của gia đình Nixon cho V.N.C.H ! Chúng tôi tin

tưởng Tông-thống Nixon để không nở tâm giết vợ con ông

bằng cách nhượng bộ, đặt lên đầu lên cô nhân dân Miền

Nam V.N. một chế độ Cộng sản để chúng thống trị chúng ta .

Tiếp đến , vào năm 1968 là năm thứ 4 sắp bầu -cử .

Tông-thống Johnson cũng phải nhượng bộ Cộng- sản đà lấy

phiếu bằng cách ngưng oanh-tạc toàn -thề lánh-thổ Bi :-ệt .

Sự ngtag oanh tạc này đã đem lại sự thiệt-hại lớn lao cho

Chánh- phủ chúng ta , làm cho quân đội Bắc- việt càng ngày

Chúng tôi cùng công nhận với quý vị rằng không vị

Tổng thống nào, không một chính phủ nào hoàn hảo, tốt

đẹp mà không có khuyết điểm. Chúng ta thử kiểm điểm lại

từ triều đại Hoàng- đe Bio-đại , đến Tổng thống Ngô- đình

Diệm. chánh-thủ nào cũng làm cho chúng ta không hài lòng

hoàn toàn , mà lắm lúc chính chúng ta nữa, huống chi một

Tổng thống làm sao cho hài lòng được toàn dân,
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Khuyết điểm do chúng tôi công nhập; tự cứa mi ở từ

từ xét dễa . Nhưng hôm ny. giờ phút cực kỳ nghiên - rọng

này chúng ta phải nghĩ tới đại-cuộc một mất một còn . Chúng

ta phải nhìn xa, thấy rộng. Nhờ ai mà giữ vững được phần

đất An-lộc , Kontum ? Nhờ ai mà lấy lại lãnh-tbố Quảng

trị và Bình-định ? Đó là Tổng thống Nguyễn- văn- Thiệu.

Nguyễn-văn-Thiệu . Phải , nước Việt-nam chúng ta không có

lý do gì khi bao nhiêu anh em binh- đã hy-dinh , hàng vạn

tỉnân -dân đã chết vì chống Cộng-sản , thì hôm nay đất nước

chúng ta tháng Công sản, Cộng sản không thắng trận nào

trong chiếa-trường Việt-Nam , không chiếm miếng đất nào

trên lãnh thổ chúng ta , thì tại sao chúng ta phải thua ?

Khi tiếng súng vừa chấm dứt tại các dòng chiến thắng

trên, sự nguy-hiều về đạn pháo kích hàng ngàn quả còn đe

dọa , ai là người đầu tiên đã can đảm đến thăm viếng anh

em binh- xi, đồng bào tỵ nạn , chết chóc, đau khổ các vùng

trên ? Chúng ta không. Nghị- l : không; Đó là Tông-thốes

Nguyễn-văn-Thiệu.

Nhưng chúng ta phả ; thua, thật sự cải thua đó chúng |

tôi không bao giờ chấp-nhận , chúng tôi phản đối , phản đối

bằng lời nói , bằng hành động, bằng xương , bằng máu và

bằng sinh-mạng của chúng tôi .

Chúng tôi thẳng thắng ca ngợi lòng dũng cảm , sự cau

đảm ít có của 1 vị lãnh đạo đã liều sống chết , vượt lùa tên

mũi đạn ở các vùng nguyhiểm để nâng cao tinh -thần quân

Đị , ủy-lạo đồng bào , tại quận Phú mỹ ( Bình- định). Ông đã

bỏ ra mỗi nơi 20 ngàn đồng để chôn xác chết , kể cả xác chết

của Cộng -sản, thật là hành động xóa bỏ hận thù mà ông

thường tuyên - bố.

Ngày nào mà Cộng sản thắng, ngày nào sự tranh đấu

của chúng ta thất bại , Cộng -sản chiếm miền Nam này và đặt

lên đầu lên cố chúng ta một chế độ Cộng -sản, thì chúng tôi

để nêu gương anh em các xã ấp đã tự sát, chúng tôi sẽ tự

sát để chống lại bọn Cộng -sản. Thân ái chào ông Chủ -tịch và

quý đồng việc.

O. CHŮ-TICH

Chúng tôi xin mời động viên Trưởng -khối Độc-lạp xin

áp dụng nội - quy.

Thật là vị một lãnh đạo, một vị nguyen -thủQuốc- gia hết

mình vì Dân trong lúc này, sắn sàng hy sinh cho Tô-quốc ,

giữ vững lập-trường chống Cộng sản và theo ý toàn dân

mong muốn , nhất quyết chống chế độ độc-tài miềa-Bắc . O. TRẦN-THẮNG.THỨC ( Trưởng -khối Độc -lập).0

Đáng lý ra , một vị Tông-thống tham -quyền có vị , vợ

chết, vợ nguy hiểm thì không điện gì xông pha nguy hiểm,

đà lạnh lĩy phần thiệt hại cho bản thân mình .

Không có vị Tông-thống nào dám làm như thế. Ai cũng

tưởng Tổng thống Ngu ăn - văn-Tb ệu sẽ tìm mọi cách ở lại

chức vụ Tổng-thống. Phải , ông cương quyết ở lại trong lúc

nầy , vì toàn thể nhân dân m ềa-Nam Việt-nam đều vêu cầu

mong muốn , đòi ông ở lại , dè chỉ huy đèn chiến thắng . tàu

tát quân tham ô , dã man, bọn Cộng-sản Bắ :-việc xâm lăng

chúng ta .

Thước nhất chúng tôi xin lỗi quý động- viện đã nghi tên,

nhưng nhận thấy cuộc thảoluận ngày hôm nay đã có đầy đủ

khuynh-hướng đại diện các nhóm , các khối đã đồng tỏ quan

điểm trước vấn-đề trọ g- đại của đất nước, cầu sự đồng tâm

nhất trí của toàn din do quý vị đại dện đề by tỏ lập trường

của Hạ-nghi- viên . Chúng tôi nhận danh là Trưởng-khối Bọc

lập xin ông Chủ tịch và quý vị đặt vấn-đề tiên quyết là

ngưng thảo -luận đề biểu-quyết .

O. CHŮ-TICH.

Ong phải ở lại trong lúc mà nhân dân Việt-nam đang

điều -đứng , trong lúc mà Cộng -sản đang làm le ngoài là đã

vào chiếm nhà chúng ta . Tông-thống Thiệu cương -quyếu ở lại

đà đồng sống, đồng chết với chúng ta. Không lẽ lúc nhàn hạ

thì thụ hưởng , lúc giặc giá thì cuốn gói ra đi, vì đó là một

hành động đào-ngu.

Ông Trưởng-khối Độc-lập gia chủ tọa-đoàn đặt vấn- đề

tien -quyết cho khoáng đại biểu quyết. Chúng tôi yêu cầu cảnh

lại phấn chuông và mời tất cả quý vị Dần-biều vào phòng

họp và cho kiem-soát tại tổng số quý vị DÀa-biểu hiện diện.

Vấn -đề tien -quyết được ông Tưởng- khối Độc-lập nên

lên là ngưng thảo-luận đề bều quyết.

Nhưng. Tổng thống Nguyễn- văn - Thiệu về ra đi , để ra đi

như lời Tông -thống đã nói : “ Tôi không tham quyền cố vị , tôi

sẽ ra đi khi đất nước trở lại thanh bình , dân chúng an cư

lạc nghiệp , Thật là một nghia-cử đáng kính phục.

Quỷ đồng-viện nào đồng ý ngưng thảo-luận về bieu-quyết ,

xin giơ tay .

102 vị chấp thuận

Lúc đó là lúc đáng lý ra Tòng- thống Nguyễn- văn - Thiệu

phải ở lại làm Tổng -thống suốt đời thụ hưởng 100g- .

nhưng ông đã nhất quyết ra đi , thật không hành động nào

bằng hành -động kẻ cất nhà cho người ta ở, dọn cơm cho kẻ

khác ăn mà không nghỉ , không lo cho mình, thật là một

abaa.

Như vậy chúng tôi tuyen-bố chấm dứt phần thảo luận

và trao lời cho thuyết trình , đoàn đúc-kết đà chúng ta đi vào

biểu quyết từng điều một của dự-án quyết-nghi .

Chúng tôi ca ngợi hình -động dũng-cảm vì dân , vì nước

ty. Lẽ ra khi hòa-bình thì phải ở lại hưở : 8 thụ sung -sướng.

trái lại Tông-thống Nguyễn-văn-Thiệu chấp-tbuận cái ra đi

đề cho toàn dân bầu lại một vị Tông -thống theo ý phân - dân Ô. PHẠM- DUY -TUỆ ( Đại diện Thuyết trình đoàn).
mong muốn.

Chúng tôi ủng-hộ đường lối chống cộng của Tông-thống

Chúng tôi xin đọc lại một lần dự-án quyet-pchị và an

46 xin quý vị biểu quyết chấp-thuận cho từng điểm một,
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Dự -án quyết-nghị của Hạ-nghi- viện Việt nam Cộng hòa. . CHỦ TỊCH.

Hạ-nghi-viện Việt- nam Cộng hòa, trong phiên họp thoáng

đại ngày 27 tháng 10 năm 1972, sau khi thảo -luận, quyết-nghị:

- Bác bỏ mọi giải - pháp liên- hiệp với Cộng-sản bất cứ
dvới hình thức nào;

Chúng tôi xin cám ơn động viên Trưởng khốiDân - quyền.

Nhận thấy không có gì trở ngại cho khoang-đại , chúng tôi

đề nghị đại diện của Thuyết-trình-doàn đọc xong dự án quyết

định thep quan điểm của Thuyết trình đoàn, kế tiếp cho biết

những từ chính do một số quý đồng viện đề nghị, và sau

cùng sẻ đọc lại từ g điểm một đề biểu quyết .

Mọi giải-pháp chính trị cho miền Nam phải do nhân dân

miền Nam tụ do quyết-định ; O. PHẠM - DUY-TUỆ (Đại-diện Thuyết trình -đoàn.)

- Toàn thể quân đội và cán- bộ Cộng- sản Bắc- việt phải

triệt- hoái khỏi miền Nam, đúng theo các điều khoảng Hiệp

định Genève năm 1954 , và thực-hiện một cuộc ngưng bắn

nghiệm chính;

Tuân hành chỉ thị của Chủ-toa-đoàn, chúng ta xin lược

trình cùng quý vị các tu chỉnh án mà chúng tôi nhận được

quanh bản dự thảo quyết định, và sau khi đọc từng điều khoản

tu chính án , Thuyết-trinh-đoàn chúng tôi sẽ xin nêu ý kiến .

Kêu gọi toàn Quân và Dàn miền Nam tiep-tuc kien -tri

tranh thủ một nền hòa bình trường -cửu, trong Dàn-chủ

Tự - do.

Qua phần thảo luận vừa qua, chúng tôi nhận được các tu

• chính -án như sau :

1

Về đêm thứ nhất của quyết nghị. chúng tôi nhận được

tu chính- án viết của đồng việu Tầa -thắng - Thức xin tu-chính

abu sau:

Thứ nhất là tu -chính -án của động viên Trầ1 -thắng - Thức

liên-quan đến điểm thứ nhất của dự thảo quyết-nghị.

Thứ hai là tu chính-án của đồng viện Độ-Thông, xin

thêm một điều khoản là bác bỏ công-chức ba thành phần do

được thực-hiện dưới bất cứ hình thức nào , bất cứ dưới danh
1 ) - Bắc bỏ mọi hình thức liên hiệp với Cộng-sản” .

XƯng nào .

Thay vì như bản dự thảo đã gởi đưa quý vị là “ bốc bỏ

mọi giải- pháp liênhiệp với Cộng -sản bất cứ dưới bich -thức

ado ' .
Riêng về các điều sau đây của d-thảo quyt-nghị:

Nhận thi tu -chính -án này vừa gọn vừa diễa-tả trung

thực được ý chí của dự-thảo trong thuyết - trinh -doàn chúng

tôi , chúng tôi xin đề -Nghị quý vị chấp-thuận.

Điểm thứ nhì : “ Mọi giải-pháp cháua -trị cho miền

Nam phải do nhân-dân miền Nam tự-do quyết-định ” ;

Chúng tôi xin phép đọc lại nguyên văn điểm thứ nhất

của quyet- nghị đã xin quý vị biểu - quyết chấp-thuận:

Điểm thứ ba : Toàn thể quân-đội và cán bộ Cộng :

sản Bắc-việt phải triệt-thoát khỏi miền Nam Việt , đúng theo

các điều khoản Hiệp-định Genève năm 1954, đề thực hiện

một cuộc ngưng bắn nghiêm-chinh .

Quyết định của Hạ- nghi -viện Việt-nam Cộng -Hòa.
Điều thứ tư : “ Kiêu gọi toàn Quân và Dân miền Nam

tiếp tục kiên ì tranh thủ một nền Hòa-bình trườngcứu

trong Dâu-chủ và Tự-doº ,

Hạ-nghi - viện Việt-nam Cộng hòa, trong phiên họp khoáng

đại ngày 27 tháng 10 năm 1972 , sau khi thảo luận , quyết

oghj :

1 )– Bác bỏ mọi hình thức liên hiệp với Cộngºản.

Chúng tôi không nhận được một tu - chính án nào,

O. CHŮ - TICH-
Riêng đồng viện đại- diện của nhóm Quốc gia yeu-cầu

thêm một điểm thứ 5 vào quyết -nghị, nguyễn-văn chúng tôi

xin đọc trình quý vị như sau :
Thuyet- trinh - viên vừa đọc xong điểm thứ nhất được tự

chính của Thuyết-trình-đoàn , chúng tôi xin đưa ra đề quý vị

đồng việc biếu-quyết . Tông-thống Việt nam Cộng- Hòa phải thanh -thật đối

với quốc-dân , Quốc-hội và các đoàn thể trước hiện tình đất

Duróc.Chúng tôi kính mời Ông Trưởng- khối Dân- quyền. Chúng

tôi kính lưu ý Ông Trưởngkhối là chúng ta đang ở tron

giai đoạn đúc kết và nếu có thể được , chúng tôi xia Ong Trưởng

khối vui lòng chi nên góp ý về phần đúc kết mà thôi .

Tông-thống Việt - nam Cộng hòa phải chấm dứt mọi

hành-động chia sẻ hàng ngú Quốc-gia , và cùng với toàn dân

chia xẻ tráchnhiệm trong việc cứu nước.

Ô NHAN MINH TRANG (Tưởng- khối Dân

quyền.) Đó là đề nghị tu-chính tiên khởi , nhưng vào giờ phút

sau cùng, chúng tôi đã nhận đ ợc dề-nghị tu-chỉnh lại đề nghị

tu chính đó , nguyên văn như sau:Chúng tôi xin đưa ra ý kiến-là trước khi đến một biểu

quyết cho quyết nghị của chúng ta , yêu cầu Thuyết-trình-đoàn

đọc lại tất cả các điều trong quyết định đó , kế tiếp lẻ đọc

bết tất cả những tu chính én , rồi chúng ta sẽ làm lại một bàn

đút dệt đề tình lại khoáng đại . Có như thế tôi thấy mới đăng

boàng hơn là đưa từng mục - biểu quyết,

Yêu cầu Tòa-thống Nguyễn-văn-Thiệu tìm mọi phương

thức đoàn-kết dân-tộc , chia xẻ trách-nhiệm với mọi khuynh

hướng chính trị Quốc-gia để tạo thể đứng vững mạnh trước

mọi đe dọa của Cộng-sản và áplực từ bồn ngoài ,

4
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Chủ-toi- loan, ip cho sưng 10 phút để các Khối, Nhóa

có thể hội ý với nhau về bản dự thảo quyet - nghi.

Sau khi thông báo cùng quý vị những tu- chính đa phận

được quanh bản dự-thảo quyết-nghị , để tiết kiệm thì giờ của

khoáng- đại, kính xin Chủ-toa-doàn cho biểu quyết từng diện

một, và đặc biệt là điềm thứ nhất. Nêu quý vị cho phép chúng

tôi được trìns đọc .

1

O. CHŮ - TICH. -

Trong chi hướng của chúng tôi , chúng tôi mong mỏi

ring với quyết-nghị của Hạ nghị - viên , chúng ta , toàn thế

các Dân-bều lệ diện . đều có thì chấp nhận nổi lên một

quan - điều hợp nhất của chúng ta trước hiện tình địt nướ :

Trong tinh-thia xây dựng đó, chúng tôi mong mỏi được Chủ

tọa- đoàn cũng như quý vị chập-nhận. Xin cám ơn.
Chúng tôi nhận thấy đồng diện Phạm-duy-Tuệ đại-diện

thuyt- tình - đoàn đã trình bày lại đầy đủ quan điểm của tất

cả quý vị động viên đã nêu tu chỉnh án tại diễn-din . Chúng

tôi xin mời đồng viện Đặng- văn- Tiếp xin bỏ túc về phần đồ

nghi tu - chính của đồng viện.

O. CHŮ- TICH .

Chúng tôi xin trả lời ngay với đại diện Khối Dán -quyen la

đều 113 N i - quy nói rằng : trong khi thảo luậa thì mới có thể

nêu lên vấn đề tiếa - quyet, yêu - cầu Chủ-tụi ngưng bọn một

lùn 15 phút .

i O. ĐẶNG- VĂN-TIẾP,

Chúng tôi xin đọc tu chính thứ 5 của chúng tôi :

Tổng thống Việt-Nam Cộng hòa phải thành thật đới

với quốc -dân, Quốc-hội và các đoàn -thi trước hiện tình đất

aurbc.

Ở đây chúng ta đã chấm dứt phần tháo luận và đang

bở: vào phần đúc kết và bều quyết , nhất là chúng tôi đơn

đặt câu hỏi đề bều quyêt , thành ra chúng tôi kính mong đồng

việc đại- diện Khối Dâ1 -quyền thông - cia dù ,

Chúng tôi đặt trở lại vấn đề bieu- quyệt Quỷ đồng việt

nào chấp-angi điềm thứ nhất của bản quyet-ugh mà Thuyắt

thuh viên vừa tigh đọc, XI0 giơ tay .

Tổng thống Việt-nam Cộnghòa phải chấm dứt mọi

hành-đồng chia sẻ hàng ngũ quốc-gia và cùng với toàn dân

chia sẻ tráchínhiệm trong việc cứu nước.

1

Nhóm Quốc- g , chúng tôi không thay đổi tu chính. Xin

cin vn Ông Chủ -tich va quý vị .

Ố, CHỦ TỊCH.

96 Vi chấp thuận

Chúng tôi xin động viện Đặng-văn-Tiếp vui lòng trao

tu - chính viết lại cho thuyết trình - đoàn tránh mọi sự làm

lån.

Như vậy điàu thứ nhất đã được khoáng đại chấp thuận

thông qua . Chúng tôi xin cám ơn Quý đồ 1g việc.

Bây giờ chúng tôi yêu- cầu Thuyết trình- đoàn đạc điện

thứ nhất của dự-án quyếteng đề thoáng -dai bieu-quyet .

Bây giờ , chúng tôi kính mời Tiny&t-trinh-doin tiếp tục

đọc trình khong đại diện thứ nhì của dự án quyết nghị.

O. PHẠM-DUY-TUỆ (Đại-diện Thuyết trình-đoàn).
O. PHẠM - DUY-TUỆ (Đại-điện Thuyt- đình- đoàn) .

Và dự án quyếtepghị liên-quan đến đề thứ phát ,

chúng tôi nhận được tu -chính của động viện Trần thả g - Thức;

Thuyết trình- đoàn chúng tôi đã chấp -thuật và cũng là ý-kiến

của Thuyết trình - đoàn chúng tôi :

Chúng tôi xin trình đọc tiếp đến thứ hai của dự án

quyét nghi tu chính của động viên Bộ Thông đi được Thuyết

trình đào cháug tôi chấp thuận kề như tu chính của Thuyết

tình đoàn .

Quyết nghị thứ nhất :
bên thứ hai : Bic- bỏ công thứ : bị thanh phầu đà

được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào , bất cứ dưới danh

Bác bỏ mọi hình thức liên hiệp với Cộng - da.
xirag nio.

O. CHỦ- TICH O. CHỦ-TICH

Quý đồng tiền nào chấp thuận điều thứ hai của dự án

quyết nghị theo đề-nghị tu chính của đồng vệ Đỏ- Thông

vừa được Tuyet-trinh-doin chấp thuận, ta giơ tay. •

Chúng tôi xin lưu ý Khối Dân -quyềa là chúng tôi đã

mời Khổi lên một lần rồi và chúag tôi đã thỏa-máu rồi , bây

giờ trong giai đoạn biểu quyết, chúng tôi xin đồ 3g việc thông

cảm dùm. Chúng tôi thấy trong phần thảo luận thì quý đồng

viện có thể nêu ýkiến được, còn bây giờ chúng tôi đúc kết

và tới giờ biểu-quyết , chúng tôi mong đồng việc thông cảm

dùm. Chúng tôi kính mời quý đồng vận làm nêu rõ điều nào

của Nội-quy.

120 vi eháp chuês

Ố, TRẦN- MINH-NHỰT (Đại-điện Khối Dân-quyền).
Như vậy , điểm thứ hai của bản quyet-nghị đi được

chấp thuận thông qua.

Chiếu theo Nội-quy , với tư cách là đại-diện cho Khối

DÀI "quyền, chúng tôi đềnghị cùng ông Chủ-tich cũng như (V& tay)
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Chúng tôi xin cám ơn Quý dồn viện , 5) Kêu gọi toàn quân và Dân miền Nam tiếp tục kiên

trì tranh thủ một nềa hòa bình trường cứu tròng Dân-chỉ vì

ty do ,
Bây giờ, chúng tôi xin trao lời cho Thuyết-trinh- đoàn

- miép tpc .
O. CHŮ -TICH.

Ô. PHẠM-DUY-TUỆ ( Đại- điện Thuyết-trình-đoàn).
Quý đồng việc nào chấp thuận điểm thứ năm của quyết

oghi , zia gio jay.
Chúng tôi xin trình dọc dệm thú bị đo kính xin quý

vị biểu quyết chấp thuận thông qua :

3) Mọi giải-pháp chính trị cho miền Nam phải do nhân

dân miền Nam tự do quyết định.
Có 12ị vị chấp thuận .

O. CHŮ TICH .

Quý đồng việc nào chấp thuận điểm thứ ba của dự án

quyết nghi. xin giơ tay.

Như vậy, điểm thứ năm của quyết nghị đã được chấp

thuận thông qua.

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng viện.

(Vỏ tay)
Có 121 vị chấp thuận.

Chúng tôi kính mời ông Thuyết-trình -đoàn tiếp tục.

Ô. PHẠM-DUY-TUỆ ( Đại diện Thuyết trình đoàn).Như vy, điện thứ ba của quyết phi đã được chấp

thuận thông qua . Chúng tôi gia cốm m Quý công việu.

Thưa ông Chủ -tich,

(Vỗ tay )

Thưa Quý đồng việt ,

Chúng tôi xin trao lời cho Thuyết-trình -đoàn tiếp tục.

Một điểm tu chính nếu được đánh số sẽ mang số 6 do

đồng viện Đặng-Văn-Tiếp đặt ra , lúc đầu nguyễn-văn như sau:
O, PHẠM-DUY-TUỆ (Đại-diện Thuyết- trình-đoàn ) ..

Chúng tôi xin trình đọc điện thứ tư của quyết nghị :

4) Toàn thể quân đội và cán bộ Côngủn Bắc- việt

phải triệt-thoải khỏi miền Nam. đúng theo các điều khoản

Hiệp- dinh me be năm 1954, để thực hiện một cuộc ngưng

bản thiên chinh.

Tông-thống Việt-nam Cộng -Hòa phải thành thật đối với

quốc dân. Quốc hội và các đoàn thể trước hiện tình đất

Dước . Tông-thốnz Việt-nam Cộng hòa phải chấm dứt mọi

hành-động chia sẻ hàng ngũ quốc-gia và cùng với toàn dân

chia sẻ trách nhiệm trong việc cứu nước.

O. CHŮ-TICH

Một tu- chính -án thứ hai mà Nhám quốc-gia da tự động

rút lại . Như vậy chỉ còn tu-chính duy nhất liên -quan đến

việc đề -nghị thêm một khoản thứ 6 ở trong dự -án quyết

nghị Thuyết-trình -đoàn chúng tôi nhận thấy cần phải phát

bieu ý-kiến là không chấp nhận tu -chính- án này.
Quý đồrg -viện nào chấp thuận giòn thứ tư của quyết

aghi, xin gio tay .

Như thế . và đề nghị tu - chính của Nhóm Quốc- gia, chúng

tôi thấy có hai thể thức bều-quyết : The-thức thứ nhứt.

gia chủtọa -đoàn cho biều-quyết ý kiến tiên khởi vì là ý kiến

của thuyết -trình - đoàn chúng tôi là không chấp -nhập tu- chinh- an.Có 12 vị c5p thuận,

Như vậy, đến thứ tư của quyết nghị đã được chấp

thuận thông qua .

Nếu không được đa số chấp nhận , chúg tôi sẽ tiếp:

tục đưa tu -chính án đề xin quý vị bieu-quyết. Ý.kiến của

thuyết-tình đoàn chúng tôi là bác bỏ tu - chính án . Kính gia

Ông Chủ-tịch và quý vị biểu -quyết.
1

Chúng tôi can n Quý đồng viện O. CHŮ -TICH.—

(Vỗ tay) Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi kính mời Thuyết- trình- đoàn.

Ô. PHẠM- DUY -TUỆ (Đại diện Thuyết trình- đoàn ).

Đến đây có một tu -chính của một đồng tiện không

được thuyết -trình đoàn chấp-nhận. Chúng tôi xin đưa ý kiến

của thuyết-trình-đoàn ra trước cho quý đồng-viện bieu -quyt,

nếu không đủ tục tố thì chúng tôi sẽ đưa tu chính đó cho

quý đồng việc biếu-quyết.
Chúng tôi xin trình đọc điện thế năm của quyết- nghị.
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Quý đồng-việp nào chấp thuận đề-nghị của Thuyết

trình đoàn là bác tỏ tu chính được đọc lên như là điều thú

6 của quyốt- nghi. xin giơ tay.

Như vậy, toàn bộ bản quyết nghị của Ha-nghi -vệ

chúng ta đã được chung quyét .

Chúng tôi xin cám ơn Quý Đồng - viện.

(Vỗ tay v Hoan hô )

Có 79 phiếu chấp-thuận

O. LÊ- VĂN- DIỆN.–

Kính thưa ông Chủ -tịch ,

O, CHỦ TỊCH,

Kính thưa toàn thờ Quý đồng-viện,

Như vậy tu- chính áp ở điểm thứ 6 không được chấp

thuận.

Kính mời Thuyết -trình - đoàn.

và đòi hỏi Tông-thống Nguyễn - văn- Thiệu phải thi

hành quyết nghị của Hạ-nghi-viện và đồng thời và chứng tỏ

lập trường của chúng tôi và tất cả Ha-nghi-việp đại diện

cho toàn dân , chúng tôi yêu cầu chủ-toa -đoàn và tất cả quý

động - việp chúng ta bày tỏ thái độ bằng một cuộc xuống đườn

và đòi hỏi thi - hành quyết nghị của chúng ta.

. PHẠM- DUY-TUỆ (Đại-diện Thuyết-tinh- đoàn).

•

( Có tiếng • Hoan hô • dưới nghị trường )

Chúng tôi xin tuyển dọc toàn bộ bản quyết-nghị của Hà

phi-viện Việt-Nam Cộng-Hòa vừa được khoáng đại Ha -nghị

việp , vu khi thảo luận trong phiên họp ngày 27-10-1972,

bều -quyết chấp-thuận từng khoản một. Nay chúng tôi xin

đọc toàn bộ bản văn đề kính mong quý vị chung-quyết cho

.

O. CHŮ- TICH.-

thông qua : Kính thưa Quý Đồng - viện ,

Quyết- nghị của Hạ-nghi-viện Việt-nam Cộng hòa.

Ha-nghị Việt-Nam Cộng-Hòa. trong phiên họp thoáng

đại ngày 27-10-1972, sau khi thảo luận , quyết-nghi :

Đồng-viện La-văn- Diện vừa nêu lên một ý kiến các

nhân đã được quý đồng viện cổ võ . Chúng tôi xin dành lại

cho quý động viên tự do hành động. Riêng Chủ-toa - doin

chúng tôi không thấy gì trở ngại và việc đó là việc thể hiện

-chí của tất cả Quý đồng việc .

1 ) Bác-bỏ mọi hình thức liên hiệp với Cộng-sản :

2) Bác- bỏ công-thức 3 thành - phần, dù đượ : thực-hiện

dưới bất cứ hình thức nào, bất cứ dưới danh - xưng nào ;

Đến đây, chúng tôi xin cám ơn ton thể quý đồng viện

di đèn họp đông du và da sóp ý hết sức lộ dồi dào về kiến

nghị của một số quý đồng viện yêu cầu chúng ta thảo luận

về hiện tình đất nước. Chúng tôi xin cám ơn toàn thể quý

đồng việp. Đến đây , chúng tôi xin tuyên bố bế mạc phiên

họp,

3) Mọi giải- pháp chính trị cho miền Nam phải do nhân

da miền Nam tự - do quyết-định ;

4) Toàn thể quân-đội và cán-bộ Cộng-sản Bắc-việt

phải triệt-thoái khỏi miền Nam, đúng theo các điều khoản

Hiệp-định Get eve năm 1954, đề thực hiện một cuộc ngưng

bắn nghiêm chỉnh ;

Bê - mạc : 15 giờ 00

5) Kêu gọi toàn quân và Dân miền Nam tiếp tục tiến

trì tranh thủ một nền Hòa-bình trường cửu , trong Dân- chủ

ở Tự do.
Tông Thư-ký.

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chu-tich,

NGUYỄN-BẮCẦN
Kính mong quý vị biểu quyết với một đa số thật lớn

đề chung quyết bản quyết nghị của Ha-r ghi- viện.

Xin cám ơn Ông Chủ -tịch và Quý vị đồng việu .

O. CHŮ -TICH. BIÊN-BẢN phiên họp Hạ-nghị viện số : 05|72 | H2[ BB

Ngày 28 tháng 10 năm 1972

Quý đồng viện nào chấp thuận chung quyết quyết-định

của Hạ-nghi-viện vừa được Thuyết-tinh- doàn trình đọc,

xin giơ tay . Khai-mạc : 9 giờ 35 '

Có 125 vị chấp thuận

Chủ-tọa Phiên họp :

Ông NGUYỄN-BÁ-CẦN

Chủ- tich Ha-nghi - viện.
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CHƯƠNG TRÌNH NGHI-SỰ : O. ĐỐ SINH-TỬ.

Chi định 3 Giám sát viên nhiệm kỳ 1972 – 1976. Kính thưa ông Chủ tịch Hạ-nghi- viện

Kính thưa Quý đồng tiền ,

O. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc

Kính mời Tông Thơ - ký - đoàn.

O. NGUYỄN PHƯỚC-QUANG ( Độ I Phố Tông
thơ ký).

Trong giờ phút cực kỳ nghiêm trọng của đế nước, hôm

nay. Trong phần nhật ký địa phương của phiên họp khoáng

đại Ha-nghi - viện chọn bầu 3 Giám-sat- viện nhiệm kỳ 1972 .

1976, tôi , Dân-biều Bô-sinh-Tứ thuộc Nhóm Dân biểu Quốc

gia Hi-nghi - viện , vì ý thức nhiệm vụ bảo vệ công lý và binh

vực quyền lợi của những người thân có thể cô, trân trọng tổ

giác trước khoáng đại một nguồn tin do chính những Dân

biểu thuộc phe thân Hình- pháp, khi nhận được lệnh cũng phải

phân vân và thẹn thùng với lương tâm , rồi phải tìm đến tỏ

bày tâm sự với những người mình đã hứa chọn bầu đà mong

được sự thông cảm.Kính thưa ông Chủ -tich ,

Kính thưa Quý đồng viện,

Chiều điều 106 Nội-quy Hạ-nghi-viện . Tổng Thư ký

đoàn chúng tôi xin hướng dinh quý vị Dân -bều chưa ký

tên vào bản danh sách hiện diện ngày hôm nay . 28-10-1792:

0.0. Dão -bièu Rcom -Anhot

Theo tin nhận được thì vào giờ phút chót , các Dân - bien

phía thân chính-quyền được linh của Phó Tổng-thống phải

bỏ phiếu bầu cho 3 ứng-sử-viên vào Giám- sót-viện được chi

đích danh. Đáng lẽ tôi không nên nêu đích danh 3 vị ứng

cử-viên này , nhưng vì cần phải có tài liệu để chứng- minh lời

tố - giác của tôi có đúng hay không sau khi có kết quả cuộc

kiem-phiếu , tôi buộc lòng phải nêu đích danh ba vị đó là các

Ông: Lê-đình-Lam , Dương- văn- Dần và Hoàng-xuân-Hào.Vũ- Công

Binh-xuân - Dũng

Trän - văo -Bop

Nếu đây chỉ là một tổn thất thiệt thì chúng tôi rất vui

mừng được nghe những lời dinh-chính, nhưng vì sự việc đi

được loan . và đang làm cho những ứng-cử-viên khác Xôn

xao, bắt mắt , nên chúng tôi kính đề-nghị những biện- pháp

sau đây nhằm tôn trọng quyền tự- do của các vị Dân - biều

de khỏi đây tui-tiếng cho Hạ-nghi - viện nói riêng và cho chế

độ nói chung.

Lê- văn- Hàn

Tổng kết có 154 vị Dân-bieu hiện diện .

Kính thưa ông Chủ- tics ,

1 ) Việc bỏ phiếu kín phải được thi - hành một cách nghiêm

chỉnh , chỉ một người vào thùng phiếu và người kẽ tiếp

không được theo tát . Khi nào người kia đã ra khỏi phòng

ghi phiếu , người khác mới tiến lên để tránh tình-trạng khi

một Dân-bieu ghi tên chọn ứng - cử - viên thì một Dân-biàu

khác đứng gần đây kiêm -soát xem ghi tên ai .

Kính thưa Quý đồng - viện,

Sau đây là chương trình nghi-sựcủa phiên họp thoáng

đại ngày hôm nay: 2) Xin bầu một ban kiểm -soát và tự đề kiểm -phiếu ,

tu đó , làm bien-bản tiêu hủy các phiếu bầu để tránh tình

trạng hậu kiểm chu kỳ au này.
1 ) Nhật ký địa phương.

2) Chị định 3 Giám sát viên nhiệm-kỳ 1972 1976

(thông thảo luận) chiếu biên bản phiên họp Hạ-nghi-viện số

3/ 72/H2/BB ngày 16 tháng 10 năm 1972.

3) Kính xin Chủ-toa-đoàn cho khoảng-đại thao-luận ít

phút trước khi bỏ phiếu , nhằm đánh tan mọi thắc- mắc nghi

ngờ sau này.

Kính thưa ông Chủ tịch

Kính thưa Quý đồng- viện ,

Những dề- nghị nêu trên của chúng tôi chỉ nhằm mục

đích bảo- vệ cho một cuộc dầu phiếu vô tư. Chúng tôi thấy

rằng sự tiết lộ của quý vị Dân - biều được linh bỏ phiếu cho

những người được chi-định quả là một điều đáng khâm-phục

và cho thấy đa số chúng ta , dù thân Hành -pháp hay không,

đều là những người còn có lương tri, chẳng qua chỉ vì kẹt

thế này, thế nọ mà phải làm những điều mình không muốn.

Phần trình bày của Tổng-ký- đoàn chúng tôi đến đây

chim dứt.

Xin cám ơn Quý vị .

Ô. CHỦ-TICH

Chúng tôi xin thành thật cao lối cùng ông Chủ -tich và

Quy động viên , nếu quý vị không đồng ý lời tố giác của chúng

tôi . Chúng tôi chỉ lành - động theo lương tâm và phục-vụ

cho công -lý.
Kính thưa Quý đồng việt ,

Về phần nhật ký dịc- phương hôm nay có 4 động việu

ghi tên. Trước nhất, chúng tôi kính mời động việp Đô-sinh - T .

Chúng tôi nghĩ rằng ở đời này , chẳng có gì tiữ kín

mái được, ngay cả vụ đảo chánh 1963, việc các tướng lĩnh
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nhận tiền làm trợ của Hoa-kỳ để tham gia vào cuộc đáo

chính , tưởng đi hết sức kía mà sau này cũng bị phát giác,

thì việc làm của chúng ta đây, nếu quả có cường lực bắt ép

bỏ phiếu trái với lương tâm thì làm sao có thể giữ kín mãi

được ?

bao nhiều công việc đã xô ra , từ ở Châu -đốc do đồng việt

Vũ-công- Minh , từ ở GA-định do đồng vệu Nhớ- văn - h , và

Nhóm Quốc- gia khai thác, cùng các đồng việp ở Qat - trị

nói về vấn- đề cứu trợ cho đồng bào lánh nạn tại Đà- log.

Tiện đây, chúng tôi cũng xin thay mặt nhn Dân- bều

Quốc- gia Hạ-nghi-v ép tỏ bày lý do tại so chúng tôi đã lên

tiếng cương - quyết chống Cộng mà lại không bều quyết bản

quyết nghị hôm qua . Những lý-do đó có thể tóm tắt trong 3

đàm Hu đây :

Tại tinh chúng tôi, những sự kiện đó cũng đã xảy ra

và được báo chí khai thác nhiều lần , nhưng chúa tôi nghĩ

råvà 8 vấn- đề đó chưa quan trọng bằng vấn- đề cd Dog tôi sẽ nói

ta sau đây :

Thứ nhất , thay vì đúc-kết đáng tinh -thần thảo-luận,

Thuyết-trinh - viên đã có ý bỏ quên tu - chính -án số 1 của Nhóm

Quốc- gia;

Đó là trường -kợp ba quận miền núi là Tiên -phước, Hiệp

đức ở Hậu-đúc đang bị p lực của cộng quân uy hiếp . V

bị quận này là nhàng qua núi rừng hiện trở, từ xa Duy

Cộng sản đã dùng nơi này làm căn cứ nuôi quân đo lồi xuất

phát tấn- Công các quận Diện đồng bằng, phát h hai tỉnh lân

cận là Quảng - nam a Quảng Ngãi.

Thứ hai , thay vì bieu- quyết trên nguyên -tắc bản văn ,

Ông Chủ tịch đã cho bieu -quyết ngay từ 8 điều;

Thứ ba , tu -chính -án của Nhóm Quốc-gia đáng lẽ cũng

được đưa ra bều-quyết thông thường như những tư -chính

án của quý vị Dân - hiều khác, thì Ong Chủ -tịch lại đội lối

bieu- quyết và hỏi ai đồng ý nêu vấn đề tiền " quyết có chíp

thuận hay không ?

Hậu-đức là một quập tiếp giáp Quê- Sơn ở Quảng-tam

v Quảng t % , có những vị trí chiến lược quan trọng. Vào

ngày 29 tháng 3, au đợt tấn công của Cộng- sản, quận Hiệp

đức đã bị chiếm, đồng bào bị chết rất nhiều về tay Công ai

còn một số tính cơ về Tamkỳ .

Đó là những lý do làm cho chúng tôi nhận thấy có một

sự sắp đặt , có một sự thiếu nghiêm- chinh, cho nên anh em

Nhóm Quốc- gia chúng tôi đã không bỏ phiếu.

Tiếp đến, chúng tôi xin đề cập đến quập Tiến - phước

là một khu đất rộng dân lông , giàu về lâm , thô tán, đi ăn

xuất rất nhiều quế, tiêu , du khổ và gỗ quí Nơi này đã quy

tụ hơn 35 ngàn đồng bào: hầu hết là những phần tử Quốc

gia chống Cộng tuyệt đối Bởi thế, từ 25 năm nay . đồng-bào

Tien -phước là một thành vi chống Cộng vững chắc tại tỉnh

Quản tín

1

Chúng tôi xin kính chào Ông Chủ-tich và Quý.

(Vỗ tay )

Ô. CHỦ-TỊCH.–

Qua các biến cố chính trị cũng như qua Tat Mậu thân

và Xuân Kỷ-dậu , Cộng - sản đã huy động bằng hại . bị truy

đoàn đánh chiếm quận này , nhưng trước sức chiến đấu cơ

dung và hy-sinh của quân nhân quận Tân- phước phối hợp

cùng các lực-lượng của Bộ C i buy Tieu-hu, chúng ta đã

đánh tan được các cuộc tấn-công của Việt-cỌI 8 đề bảo vệ

sinh mạng và tài sản của đồng bào trong quận.

Chúng tôi xin cám ơn bồng - viện Đồ nh - Tú. Chúng tôi

rất tiếc là dồng-viện Đồ sinh-Tứ đã hôn lúc phát biểu trong

phần nhật ký địa - phương lại có những ý kiến về nghị -trinh

chính-thức mà lát nữa đây chúng ta sẽ thực hiện.

Về đề nghị của đồng - việu Đô-sinh-Tú. chúng tôi xin

ghi nhận, nhưng không riêng gì đồng việp Đô -sinh - Tế mà

tất cả Quý đồng-ện lát nữa đây sở thúy Văn-phòng thi- banh

một lề lối đầu phiếu cũng như tất cả những phương-thức làm

việc nghiêm-chinh nhằm thực- hiện một cuộc đầu phiếu tự - do,

không chịu một áp-lực nào bất cứ từ đâu đen.

Nhưng vào ngày 9 tháng 9 năm 1972, quận Tiệp -phước

da bị triệt thoái một cách đột ngột. Việc triệt thoái này không

phải vì quân-số gia tăng của Việt-cộng mà chỉ vì tinh -thần

tráchínhiệm của ông Tinh -trưởng đương kim, không phối hợp

được với các lực lượng chính- quy làm cho nhiu- quân và

nhân - dân tự-vệ da chết quá nhiều.

Bây giờ , chúng tôi kính mời đồng -viện Trần-Công-ĐTh.

Cho nên hơn 20 tràn đồng.bo đã bỏ cả nhà cửa, ruộng

vườn , chạy về Tam-kỳ lánh nạn với hai bàn tay trắng. Đồng

dau khô ở linh ly tử bệt. vì Cộng- quân, khi ch em Tiên

phước đã bắt đi mất tích gần 10 ngàn đồng.blo, đó là vợ,

con, em của gia đình Quân-nhân, côngchức, cán - bộ .

Ố. TRẦN -CONG- ĐỊNH
.

Nói đến vấp-dề nhật.lý đa-phương thì ai cũng hiểu

lằng đó chỉ là những việc khi lại những câu chuyện xảy ra

là 8 ngày tại nổi tỉnh mà người đại-diện dân- cử đã từng

mắt thấy , tai nghe, hoặc tực-tiếp , hoặc gián-tiếp. .

0

Trong khi đó thì Quận Hậu-đức là một Quận cách Tea

phước 7 cây số về phía Tây nam, một quận núi rừng vô cùng

hien-thở đang bị Cộng-quân phong tỏa với 14 ngàn đồng- bào

khôẠg lối thoát.

Những điều đã được nêu ra phần lớn là những tệ-trạng

xa- hội cùng những hành - vi phi-pháp, do một thiếu số lợi

dụng quyền hành đề gây ra , không những làm cho nhân - dân

ta thán , mà còn vạo một môi-trường thuận tiện cho Cộng

sản phá hoại đất nước. Điều đó, chúng tôi nghĩ rằng cũng

là một cái họa chung do hậu-quả chiến-tranh gây nên

Trước hiê -họa xâm-lăng Cộng-sản, và trước anh - mang

của đồng- bào, tôi đại- diện cho hai quận Tiên - phước và Hậu

đức, có gởi thigh-nguyện-thư lên Tông-thống và yêu cầu

Tông-thống thần-cấp cho lạnh giải-tỏa quận Tiên “phước và

kịp thờicứu váu 14 ngàn đồng bào của quận Hậu-đức khỏi

chết vì Cộng- sản,

Vì thế nên qua các bản tường trình của các đồng việt

xong phần nhật ký địa- phương, chúng ta đã thấy nhan nhản Ba ngày an quận Tiên- phước đã được đoàn 3 phối
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hợp với sự-đoàn 2 giải-tỏa từ ngày 6 da ngày 10 thì chiên

được những đồi quan-trọng và lấy lại chi- khu Tiên-phước

với các chi-khu gọn quận-lỵ .

cả quê hương, bỏ cả nhà cửa, bỏ tất cả những gìcao-quý

nhất để a đi là vì thiết- ba với chủ -Nghĩa Quốc-gia, ban ,

chuộng tự do dân chủ, vì không thể sống chung với Cộng - sản

được, chứ không phải là đi để rồi ăn mày tình-cảm của một

số người lợi-dụng quyềa-hành và khinh thị , làm những việc

phi-pháp.

Ngày 10 tháng 10 năm 1972. qua tin tức bio- chí tại

Tung- ơng, chúng tôi đã nghe được những tia vô cùng lãnh

diện là Tiên “ phước đã hoàn toàn giải -tỏi và đồng-bo tinh

Tam-kỳđang làm một cuộc biểu tình vi-đại de mừng chiến

thống điện-phước và 20.000 ngàn đồng- bào đã hồi cư và

quê quán. Được tin mừng y, tôi trở về địa phương thì hoàn

toàn trái ngược.

Vì vậy, đại-diện cho đồng bào Quảng.Tia , chúng tôi

xin kính ghi đèn ông Chủ-tich lòng trihân của toàn dân chúng

tôi sau khi đã nhờ ông Chủ tịch can-thiệp cho Ben Quận

Tiên - Phước đã được giải-tỏa.

Cuộc biểu tình ngày 10 tháng 10 chàng qua chỉ là một

cuộc biểu-diet mồ hôi, chứ thực-tả 20 000 đồng bào Tea

phước hôm nay đang sống không nhi , chui rúc trong những

căn -phòng chật hẹp và sống nhờ đồng- bào ở các vùng lân

cận, nhất là Tam-kỳ. chở chưa có một người nào về Tiên

phước cả, kể cả cán- bộ xã ấp, vì Tien - phước lẫn còn là một

chi- phu hành-quân, và Cộng sản đang bám riết hại khu đô

đề cướp của và bắt đồng bào.

Nhưng hôm nay , một lần nữa , chúng tôi cũng xin ông

Chủ " ch đệ đạt nguyện-ọng của đồng-bào hai Quận Tiên

Pasớc và Hậu Đứ : gởi lên Tông-thống xin yêu cầu Tòng

thống cho lịch giải-tỏa gấp rút Quận Tiên-Paước để đồng

bào thực-sự được trở về quê hương, an-cư lạc-nghiệp , nhất

là tro 8 sai-đoạn biển-cố và trong giai-doạn chuyển-biến về

đường lối chánh -trị, đấu -tranh với Cộng- sản hiện nay.

.

Tôi nghĩ rằng dân Quận Tiên Phước nói riêng cũng

như các Quạt Hạn-Đức, Hiệp Đức, và toàn dân Quảng - Tin

nối hung da phầu vồng về nông-nghiệp , xưa nay họ sống với

18 về sặc lú , với vườn chè, với hàng cao , với khóm quê, chớ

họ khỏig thạo nghề lái xe ôm, bán ba , cho nên hôm nay

20.0 dồn bio Tiên - P tưở : về ở tại Tam Kỳ cũng như

2.000 đồng-b o ở Hiệp-Đức, họ đang sống trong thau-trạng

thit- nghiệp, dở ống, dở chết mà không có cách nào cứu -vin
nồi.

Thứ hai , tôi cũng xin ông Chủ-tich cử một phái- đoàn

Hạ Nghị-viện trong khi ra thăm các vùng Quảng Trị, Thừa

Thiên , Quảng Ngãi thì ghé qua Quả g.Tín đề được gặp

do
8 bào Tiên - Parở , Hàu- Đức chúng tôi ở tại Tam Kỳ.

và xin quý vị đến tận chỗ để thấy sự trạng đau thương của

một Quận đã từng chết sống với Quố :-gia , bộ m nay đã d eu

tàn đến mức nào , dề thăm dia cho biet sự tình hầu có uột

biện pháp để giúp đỡ người dân chúng tôi trong công cuộc

chống Cộng cứu nước.

Tất cả những lời thanh-thật của tôi kính mong ông

Chủ -tịch và quy động-việc hỗtrợ chúng tôi làm tròn sứ mạng.Vì thế, tôi ước mong rằng nhờ sự hỗ trợ của Quý đồng

việc cũng như ông Chuột ca Hạ Nghi-viện, làm thế nào là

cho đồng bao Tiền - Phước dược sớm trở về nơi que-hương

yêu dịu của họ đi họ tự làm , tự sống chớ thật ra họ không

bao giờ muốn làm phiền Chính-phủ , de phi sống nhờ và sự

cứu trợ làm thiệt thòi cho công-quỹ Quốc-gia.

Trân trọng kính chào ông Chủ -tịch và liệt quý vị .

(Vỗ tay)

O. TOUNEH - TON.

Kính thưa Ong Chủ- tich ,
Nói chung thì xưa nay chânlý của người Việt-nam, tinh

thần yêu tổ q óc , tinh thần thờ phụng tồ-tien , yêu mến que.

hương, đó là tinh thần cố hữu của người Việt-nam Tinh

thầa đó phát sinh từ tinh thần ái -quốc, boài tô , An -thô trọng

thiên ; họ muốn uốg ở quê hương yêu dấu của họ hơn là

sống ở nơi khác.

Kính thưa Quý bạn đồng việt ,

Chúng tôi hôm nay ra được phép sử-dụng diển-đau

này đã nêu ra hai vấn - đề đang gây thắc mắc cho đồng-bào,

nhất là đồng - bào Sác-tộc tại Tỉnh Tuyên -đức, là nơi mà

chúng tôi được lâu - hạnh làm đại-diện .

Việc đi không phải là cái có dầu Tiên - Phước, dân

miền Trung , mà nói chung trước đây đã hơn 100 năm.

Nguyên - đình- Chiều là một người ở tại miền Nam này trong

khi Pháp chiếa quê hương. ông đi . Trong khi xuống

thuyền - đi , ông còn ngó về quê hương mà ứa lệ bất giác

làm một bài thơ :

Những vấn- đề nầy tuy rất nhỏ bé. Song nếu chính-quyền

không kịp thời có những biện-pháp thích-ứng, tôi e rằng

chúng sẽ gây nên những phản ứng bất lợi cho chánh-sách quốc

tia của chúng ta , nhất là trong giai - đoạn cam go hiện tại .

• Vì câu danh nghĩa phải đi tu ,
Vấn -đề thứ nhất mà chúng tôi xin nêu lên là vấn- đa

Thượng Cộng và đồng bào sống trong thu-vực tiềm-soát của

chúng về hồi-chánh tập- the.
Quay mũi thuyền nan di xót xa ,

Người di muốn chi nơi đất khách,
Nhờ sự làm việc khéo léo của chính-quyền địa phương

trong thời- gian vừa qua Tinh Tuyên- Đức có đến 254 người
về hồi chính, chi là như au :

Lut trời chiếu vậy mến vui ta,

Một phương thì tránh đường sai sóc, Về đợt đầu vào tháng 7/1972: 77 người.

Về đợt thứ hai tháng 9/1972: 77 người.
Trăm tuổi cho tròn phía tóc di ” .

Thế thì người Quốc-gia Việt nam hôm nay vở di bỏ

Tuy gọi là lỗi cháu, như thực ra số Thượng Cộng

rất ít , còn đa số là gia - đình của họ, hoặc đồng bào uống
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trong vòng kiền-loát của Việt -cộng; vì bị Việt-cộng ngăn cản,

không trở về với chính nghĩa quốc-gia trong các đợt hồi cư

trước.

Như quý vị đã biết , để nâng-do đồng bào Thượng.

Chính-phủ hiện đang cho thiết lập cho mối Áo một khu vực

sinh sống chính để đồng-bào Sắc- tộc có môi trường mưu sinh

thich- hợp sau này.
Di-phien số đồng bào trên được hưởng qui -chi chiêu

hồi . và như vậy, chỉ được giúp đỡ lương án tron 2 tháng,

theo tiêu-chua1 người lớn 8 ) $ một ngọy, trẻ em dưới 15

tuổi 40$ một ngày. Sau hai tháng , họ phải tự-túc.

Khu- vực sinh sống chính được coi như tài-tán tiếng của

dân trong đó, trong khi đó các nhà khai thác thường ngang

nhiên hạ cây trong các khu nầy, mặc dù nằm tất cả các lô

từng được phép khai thác .Do sự can thiệp của chính quyền cũng như cơ - quan dân

cử địa - phương, Bộ Chiều- hồi có đặc tích giúp cho các hồi .

chánh viên đợt đầu một ngân khoản là 1.340 000 $ đà lập

khu định cư và trợ cấp nuôi ăn gọi là thêm 6 tháng, chia

nbur sau :

Tôi yêu -cầu các chính-quyền địa phương , nhất là Nha

Thủy- Lâm , các Ty ThủyLâm cần phải có bện- pháp hữu

hiệu ngắn-chặn mọi sự khai-thác cây bừa bãi ngoài các lô

rừng đấu giá như trên đà bio-vệ tiềa-lực kinh tế Quốc-gia

và nhất là tránh mọi đụng chạm đáng tiếc có thể xảy ra giữ

đồng bào Kinh và Sác-tộc mà chúng ta cần phải tránh trong

lúc nầy.

Lm nhì : 404.000 $

Trang cụ gia đình nồi niêu bát dĩa ) : 70.000$

Nuôi ăn 6 tháng : 866.000$
Trân trọng cảm ơn và kính chào Quý vị .

Cộng : 1.340.000$
O. LÝ.TRƯỜNG TRẦN. =-

Kính thưa ông Chủ- tich ,
Số tiền trợ cấp hai tháng theo qui chế chiêu hồi chi ít

này nữa là hết đồng bồo nơi ăn chốn ở khô có và

nhất là đồng bào về cả hai đợt đó ở chung nha 1 , thì những

người về đợt sau đó nghĩ sao về cách đối xử bất nhất của

chúng ta ?

Kính thưa Quý công việu.

Đồng bào Thượng chỉ biết nghề làm rẫy , nhưng bây giờ

các thời vụ đã qua . M tối canh tác, phải đợi tháng 4 hoặc

5 dương lịch 13 mới bắt đầu được, vì hoa lợi sớm nhất cũng

tháng 7 hoặc 8/73 mới có . Từ nay đến tháng 7, còn 9 tháng

trời Bữa , họ sẽ sinh sống ra sao ?

Đây là lần đầu tiên mà tôi sử dụng nhất - ký địa -phương

để nói lên một vấn - đề liênquan đến địa -phương chúng tôi

cũng như lien-quan đến nhiều địaphương của quý đồng- iện.

Nhưng các đồng- iện lên trước tôi phátbiểu ý kiến trong

phần phật-ký địa -phương đã mất quá nhiều thì giờ cho nên

nếu tôi có xin nói thêm một bài phát hay hơn nữa, xin Ông

Chủ-tich vui lòng chấp thuận cho.

.

Trong phần nhật- ký địa -phương hôm nay điều mà chúng

tôi muốn nói đến là lề lối làm việc và tự bè bối cũng như

tinh-thần thiếu trách -nhiệm của Bộ Cựu-chiến - Binh.

Chúng tôi được biết , chính quyữa địa- phương đã cau

thiệp với Bộ Xã hội, nhưng Bồ Xã hội từ chối trợ cấp và

bảo rằng họ không phải là đồng bào tị nạn Cộ gia. Nếu

được coi như đồng- bào tị nam Cộng-sản , họ sẽ đỡ hơn vì

được trợ cấp mỗi gia đình 1.5 00$ và 10 tấm tôle làm nhà ,

đồng thời được cấp thêm 3 tháng lương thực, 6 tháng nuôi

ăn . Bộ Xã hội chi cho 3 tháng thực phẩm phụng sự hòa

bình , mỗi khẩu phần một ngày chỉ đủ làm một chiếc bánh

mì bằng nửa nắm tay.

Chắc quý đồng-viện cũng đã nghe đồng-viện Tôn -thất

Đông. Cựu Chủ -tịch ủy-Ban Cựu-chiến Binh , trong ngày 6

10-72 đã phát-hiều ý kiến về thái- độ thiếu hợp-tác. thiếu

tương kính của Ong Tông-truởng Cựu chiến Binh đối với

ủy-ban Cựu Chiến - binh Hạ-viện khi được mời ra điều -trần .

Tôi thiết nghĩ chiêu hồi là quốc-sách của Chính-phủ.

Những người rời bỏ hàng ngũ bên kia trở về cần phải được

đãi ngộ xứng đông , vả lại , chúng ta ít ra phải giúp họ có

cơ hội sống và tổ-chức kế-hoạch sinh nhai bầu tiến tới một

đời sống thoảimái mới có thể khuyến khích những người

khác trở về với chính-nghia :

Được mời ra , nhận ra rồi không ra , không ra rồi lại ,

do đó mới có biên-bản số 2 ngày 4-10-72 gởi lên Văn-phòng

của Ong Chủ -tịch Hạ-nghi- viện đề yêu- cầu trình lên cho Thủ

tướng thai-độ thiếu tương kính và thiếu hợp- tác đó.

Tôi yêu - cầu hai Bộ Chiếu -hồi và Xã-hội cầu cứu xét

gấp các biện-pháp thích ứng đừng để cho mọi việc trở thành

qui tiế.

Chúng tôi không đi sâu vào chi- tiết mà chi tình - bày

những dữ kiện và những bằng chứng cụ thể để chứng tỏ rằng

cách thức làm việc của Bộ Cựu-chiến-binh cần phải cải- tiến

nhiều hơn nữa . Nếu quý đồng viện có dịp nào qua Bộ Cựu

chiến - Bình đi hỏi thăm tin tức hay theo dõi một vài hồ -sơ

của các cử tri địa- phương phờ, thì quý đồng viện để nhận

thay lề lối làm việc tốt là kỳ lạ .

Vấn-đề thứ hai mà chúng tôi xin phép được đe-cập

đến là vấn-đề khai thác lâm-sản.

Các nhà khai-thác lâm -ta, đáng-lý phải khai-thác cây

tại đúng lộ rừng đã đấu thầu được. Nhưng trên thực-tế họ

đã hạ cây bừa bãi , m ền sao có cây để kiếm lời Sự khai -thác

bừa bãi đó không những phương hại đến kế hoạch bio-vệ

rừng của Chính-phu , đôi khi còn gây đụag chạm giữa những

phi khai-thác và đồng bào Thượng nữa.

Chúng tôi nhận thấy phương thức làm việc đó không thể

giúp ích nhiều cho cử tri đã phương, Bánh ăng khi chúng

ta không giúp ích được nhiều trên phương diện đại cuộc thì

ít nhất khi về địa phương, chúng ta cũng có những tài liệu

giúp đỡ cho đồng bào địa phương.
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Khi chúng ta về địa phương thì đồng-bào địa phương

Bay đến hỏi chúng ta về những hồ-sơ về mô cấp-dưởng, hưu

bồng bay quyền và tử-tuất , quả phụ, cô -ni, tử - vi .

lọt vào tay dịch . Hồ -sơ đó đã được Nhà Huu-bồng chuya

đi đà đội bồ trợ cấp tử tuất . Hồ sơ đó được đưa vào ngày

27-1972 , thế mà đến tháng 6 , chúng tôi qua hỏi thì

Bộ Cựu chiến binh nói rằng chưa nhận.

Chúng tôi nhận thấy rằng cần phải thống nhất việc làm ,

cho nên anh em chúng tôi , một số Dânbiểu tất cả các tỉnh

4 miền Trung gồm 14 người đã có gởi một thinh-nguyện thư

k cho Bộ Cựu Chiến-binh đề yêu-cầu Bộ này chấp thuận cho

chúng tôi một phương-pháp làm việc là khi nào có những

hồ-sơ của các cử-tri địa phương hỏi về vô hưu-bồng và cấp

y dường thì chúng tôi sẽ chuyển qua bến đó bằng một phiếu

: gởi đã hỏi tình trai5 ho

Chúng tôi phải chạy về địa-phương đã hỏi Ty CruCực

chiến binh tại địa phương thì Ty Cựu chiến binh đị: phương

cho chúng tôi một bia vào phiếu gởi vì khi vào lại nhằm đầu

khóa họp đây, chúng tôi lại Bộ Cựu chiến binh để hỏi lại

thì họ lục soát một thời gian rồi họ cười hì hì , bảo rằng số hồ

sở đó chúng tôi đề lộn qua bên chỗ khác .

SO

Trên phiếu gởi đó dược Bộ Cựu Chiến - binh chap-thuận

và trả lời bằng minh-văn cho chúng tôi rằng những phiếu ấy

khi đến Bộ Cựu Chiến-binh sẽ được phúc-đáp trong vòng 7

ngày.

Trướug hợp thứ ba là trường hợp của ông bố vấn Ngải .

Nhân chứng kiện-điện ở trong Hạ- nghi - Viện chúng ta đây là

anh Cảnh-lại Hồ-Mão. Anh Đô-văn- Ngải là Trung - il đã có

đồ cấp bồng. Anh ta cư ngụ tại số 103 đường Hòa- hưng thuộc

Quận 3 Saigon ; thế mà giấy tờ tử Bộ cựu Chiến binh với

về Quận 3 Saigon mất đến 3 tháng, đến nỗi không thể nào

tìm ở tại Quận 3 Sàigon .Bảy ngày ghi trong công" văn xác nhận của Bộ Cựu Chiến

binh là như vậy, nhưng hiện nay có 38 phiếu hỏi hồ-sơ do

anh em chúng tôi chuyên vẫn còn nằm bên bộ Cựu Chiến

binh từ tháng 7, tháng 8 cho đến nay vẫn chưa được hồi âm .

Lện bộ Cựu Chiến-binh thì Bộ này bắt buộc phải có

một cái giấy ở tại địa phương xác-nhận rằng không nhận thì

họ mới chịu xét hồ- sơ . Đến khi truy hồ- sơ ở Bộ cựu Chiến

binh thì té ra mồ hưu-bồng của anh ta đã gởi về tỉnh Gia- định,

vì họ quan niệm rằng Hòa hưng thuộc về tỉnh Gia-định.
Trong cuộc tiếp xúc ngày 7-7 giữa chúng tôi , hôm đó

thì chúng tôi có gia một cuộc hội kiến giữa ông Tông-trưởng

Cựu Chiến binh và 1 anh em chúng tôi , nhưng ông Tồng

trưởng, sau khi đã định cho giờ hội kiến thì , khi chúng

tôi đến, ông Tông -trưởng lại mắc bận nên chuyện chúng tôi

qua cho ông Tồng - Thư- ký. Chúng tôi cũng đành mở ngay

khi đó một phiên họp và làm việc và giải-quyết những vấn

đề nêu trên.

Đó là những việc làm mà tôi kề không hết , vì nếu

phải kể những công việc làm bê bối và tác-trách của Bộ cựu

Chiến-binh thì phải kể đúng những câu chuyện nghìn một

đem l%.

Thưa Quý vị .

Trong phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi , ông Giám

đốc Nhà Huu-bồng và cấp-dường nói với chúng tôi như Iau:

Thưa Quý vị Dân-biểu ,

Trong Nội-các cổ đại Bộ chuyên lo cho người sống và

người chết : Bộ Quốc-phòng chuyên lo những chiến -si đang

ngày đêm chống giặc ngoài mặt trận , đó là những người còn

sống, còn Bộ cựu Chiến - binh thì lo cho những cô-nhi, qui

phụ, tử - f, tổ phụ của những người đã nằm xuống.Quý vị Dân-Điều yen -tâm, trong vài tháng nữa thì có

lệ Bộ Chúng tôi sẽ không còn có công việc đề mà làm , vì

tất cả những công việc chúng tôi đều sẽ giải-quyết xong ” . Nếu chúng ta một mặt an ủi những người đang chiên

đấu ở tiền - tuyển thì ít nhất chúng ta cũng phải long-lanh

đẩy mạnh công-tác ủng-hộ và an-ủi những thân nhân của

những người đã nằm xuống tại địa phương.

Anh em chúng tôi ngố nhau mà cười , cười là v nhận

thấy rằng chiến tranh đang sôi nổi , binh sĩ đang gục ngả tại

tiền tuyến nào Au-lộc , nào Quảng trị , nào Quảng ngãi, nào

Kontum, nào miền Tây, thế mà Bộ Cựu-chiến - binh nói rằng

không còn có công việc chi làm thì tôi nhận thấy đó là một

lời nói thiếu ý thức .

Tôi thường nghe lập đi lập lại danh từ “ đâm sau lưng

chiến f • . Một Bộ đã thủ tiêu 3 tỷ 9 tiền tiết kiệm của quân

đội , còn một Bộ đối xử với những nhân dân của cô nhi , từ

vi , quả phụ như tôi vừa trình bày trên , và khi mời ra điều

trần thì từ chối không ra điều trần .Do đó , có những sự kiện mà chúng tôi hoàn toàn không

đồng ý về cách làm việc của Bộ Cựu chiếnbinh như việc thất

lạc cả một hồ sơ của 17 binh si Địa phương- quan thuộc tỉnh

Quảng -nam do Tieu-khu Quảng-nam gởi vào hồi tháng 1 năm

1972 , nhưng khi chúng tôi hỏi đến Bộ Cựu Chiến binh thì

Bộ nói rằng Bộ không có nhận được những hồ cơ đó .

Chúng tôi thử hỏi những bộ có trách nhiệm đó có Bộ

nào đâm sau lưng chiến sĩ hay không ? Vì thế tôi xin chuyen

những lời than trách của chúng tôi đến Bộ Cựu-chiến-binh

đ Bộ này xét mà cải tiến phương thức làm việc bầu giúp

ích cho cô nhi , quả phụ , từ sĩ , đề cho linh hồn của những

người đã chiến đấu vì tổ quốc được an ủi nơi suối vàng.Chúng tôi về Tiểu khu thì thấy có số công văn đi , chúng

tối đến Bưu điện công thấy có số công văn chuyển , trở lại Bộ

Cựu chiến binh thấy có số công văn nhận . Thế trong số 17

hồ sơ, chỉ có một hồ sơ được Bộ Cựu chiến -binh lưu ý đến,

còn 16 hồ sơ kia thì họ trả lời rằng đã đánh lạc.

Nếu Ông Tôn-trưởng Bộ Cựu chiến binh có con

đừng tránh nó thì sẽ ra điều tuần trước ủy ban Cru-chiến - binh

của Hạ-nghi-viện đề trả lời những thắc mắc của chúng tôi .

nếu không chúng tôi cho Bộ Cựu-chiến-binh là Bộ “ giết Cựu

chiến binh, dâm sau lưng Cựu-chiến- binh , không đúng theo

danh xưng của nó .

Hồ sơ thứ hai là hồ sơ của Bà Phạm-thi - Thảo và Đô

thị - Phải là mẹ và vợ của Ha-si I Nguyễn-văn-Liếu . Hạ-si I

Nguyễn-văn- Liếu là người được tuyên dương anh hùng đã tử

thủ một đồn tại Duy Xuyên và cuối cùng phải tự sát đã khỏi Cám ơn Ong Chủ-tịch và Quý đồng viện.

5
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(V& tay) Tiếp theo đây, chúng tôi xin tuyên đọc quyết nghị ngày

16 tháng 10 năm 1972:

Ó Chu-TįCH

Kính thưa Quý đềuả việt ,

Điều 6, - Phiên họp tho đi Ha-nghi-vies 123 ]

28 tháng 10 nă6 1972 (không thảo luận ) về chi định 3 Giám

cát- viều theo thể thức bỏ phiếu kín , đa số tương đối .

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần nhật ký , địa

phương và đi vào nghị trình chính thức ngày hôm nay là chi

định 3 Giám -gát- viên nhiệm kỳ 1972-1976,

Mối Dân-bieu chi được bỏ vào phong bì một lá phiếu

có ghi tên từ 1 tới 3 ứgử- viên, 3 ứng cử viên có nhiều

phiếu nhứt sẽ chỉ định làm Giám-sat-viên . Nếu có sự đồng

phiếu người nhiều tuổi hơn sẽ được chỉ định .
Trước nhất, chúng tôi kính mời Ông Tông -tboký đọc

trình trước khoáng đại danh sách ứng cử viên Giám- sat- viên

niêm yết lần thứ hai và điều 6 quyết định ngày 16 tháng 10

năm 1972 của Hạ -nghi- viện liên quan đến phương thức chi

định Giám-sat - viên .

O. CHŮ -TICH ,
-

Ô. NGUYỄN-VĂN-THỐNG (Tông Thơ -ký ).–

Và danhsách ứng cử viên, chúng tôi xin thư tinh với

tất cả quý động-viện là hồi sống sớm, trong giờ làm việc, văn

phòng có nhận được đơn xin rút tên của ứngºcử viên Hồ- văn

Thơm, (chúng tôi có nhận được đơn).

Chúng tôi xin tuyến đọc danh sách ứng-cử viên Giám

Mát- viên nhiệm kỳ 1972-1976 được niêm yết lần thứ hai :
Chúng tôi chỉ biết thông báo lại quý vị chứ chúng tôi

không thể thỏa mãn theo lời yêu -cầu của đường -sự được, vì

khi chúng tôi niêm-vết danh -sách ứng-cử viên tha thứ hai thì

danh -sách đó đã trở thành nhất định .1 O. Vô-mạnh-Đông

2 Binh- văn-Đào

3 Lệ- đình - Lẩu

Và điều 6 lien-quan tới phươngthức bầucử , chúng tôi

tỉnh nhắc quý đồng viên là mối dồng viên sẽ linh một phiếu

trắng có đóng dấu của Ha-nghi- viện và mố: đồng việc lựa

chọn đề thi trên đó từ 1 tới 3 ứng-cử viên mà mình đã tuyếu

chọn, sau đó bỏ vào phong bì và sẽ có đại-diện của các khối

kiềm soát .

4 Phạm- văn -Huệ

5 Võ-quang-Vinh

6 Nguyên-minh-Đẹo

Chúng tôi cung kính mong Tổng thưký- đoàn lớn tắm

hồ-sơ của tất cả ứng cử - vin ở đây để khi nào số phiệu ngaºg

nhau thì ứng-cử viên nào nhiều tuổi nhất và được kê như đặc

cử.
7 Vi-văn-Ba

8 Duroog- văn -Dan
Bây giờ, chúng tôi kính mời các khối cử đại-diệu đà

chung lo công việc bỏ phiếu kính , và chúng tôi kính non 8

quý vị Dia - hiều không khối cử cho một đại- diện .

9 Hồ-văn - Thơm

Kính mời ông Trưởng - khối Dân -tộc Xã hội.

10 Trần- phước- Thành

6. LÊ ĐÌNHDUYÊN ( Trưởng- khối Dân-tộc Xã hội)

11 Hoàng-Giao

Kính thưa ông Chủ -tich,

12 Le-văn- Khoái

Kính thưa Quý vị.

13 Hoàng-xuân - Hào

14 Đặng -văn-Công

Khối Dân-tộc Xã hội Hạ nghị-việc chúng tôi xin cử ông

Dâu-Điều Nguyễa-tốt- Thinh đại-dệo khối chúng tôi đề tiềa

phiếu.

15 Nguyễn- văn-Niên

O. CHỦ-TICH

16 Ion -thất Trung -Nghia

Chúng tôi kính mời động viện Nguyễn- tất Thigh.

17 L - văn- Thêm

(Vỗ tay)

18 Trần - dinh - Biên

Kính mời ông Trưởng khối Dânquyền.

19 Pha -tất- Nho

6. NHAN - MINH . TRANG ( Trưởng khối Dân

qugèn) .20 Viab -Kha

21 Nguyên - và - Minh Kink thra dag Chů-rich ,
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Kính thưa Quý vị . được tiêu hủy đi thì nó lẽ còn là cái “ vouche đà mà điàu

tra ai bỏ cho ai.

Khối Dân-quyền chong tôi xin đề-cử nh Tân- minh

Nhựt đại- diện cho Khối Dân-quyền .

O. CHỦ TỊCH.

Cho nên , chúng tôi xin trở lại đề-nghị của chúng tôi đã

xia Ong Chủ-tịch và khoáng-đại cứu-xét quyếtđịnh là sau

khi ủyban kiem-soát đã thi-hành nhiệm vụ chứng nhận là làm

tròn , nhiệm-vụ thì những lá phiếu do có được hủy đi đà phi

tang hay là giữ lại . Việc đó dù sao cũng có một ảnh hưởng

trong cuộc bầu phiếu,
Chúng tôi kính mời động - viện Trần - minh -Nhực.

(V tay)

( Vo tay )
Trong khi chờ đợi các Khối đề-cử đại -diện , chúng tôi

kính mong quý vị Dân-biều không Khối thương thảo với nhau

dề - cử một đại-diện như tất cả các khối khác:

Ố, PHẠM-VĂN-ÚT ( Trưởng-khối Cộng- Hòa).

6. CHỦ-TCH.

Khối CộngĐồa chúng tôi xin đề- cử Dân- bieu Dương:

vy Long .

6. CHỦ-TICH

Chúng tôi xin cám ơn đề-nghị của ông Dân-bieu bố

sinh -Tứ. Chúng tôi không thấy gì trở -ngại là sau khi ứng

cử viên đắc-cử được chính -thức Công bố tại dien - dàn này và

nếu không có gì là khiếu-nại thì chúng tôi sẽ cho tiêu ủy

những lá phiếu đó.

Chúng tôi kính mời động - viện Dương- ty - Long.

(Vray )

Chúng tôi kính mời ông Trưởng khối Độc-lập cổ đại

diện .

Bây giờ, chúng tôi kính mời Ông Tông -tho- ký xướng

danh Quývị Dân-biều đã lần lược Quý-vị Dân-bieu lên bỏ

phiếu kín . Chúng tôi cũng xin thông-báo quý vị Dân-Điều 11

chúng ta có thể lên bỏ phiếu hai phía : Một phía từ bên mặt

chúng tôi và một phía từ bên trái , và cũng là cho cuộc kiểm

phiếu được de-dàng vì mỗi khi đồng - viện nào lên để nhận

phiếu đều có ghi nhận và đồng-viện nào bỏ lá phiếu yo

thùng phiếu cũng được ghi nhận . Bởi vậy chúng tôi xin quý

vị , nếu không có gì trở-ngại , khi lãnh phiếu phía bên nào

thì bỏ phiếu bên đó để tiện việc kiểm-soát.

TRẦN -THẲNGTHỨC ( Trưởng-khối Độc-lập).

Khối Độc-lạp chúng tôi xin dc - cử ông Tông-thơ.ký khối

2 63 Tô-đức-Hạnh,

O. CHŮ- TICH . Bây giờ , chúng tôi tuyên - bố cuộc bỏ phiếu kín bắt đầu .

Chúng tôi kính mời đồng -viện T8- đức- Hạnh.
. NGUYỄN -VĂN -THỐNG (Tông-tho-ký).

(V tay)
Kính thưa Chủ -tºa - đoàn,

Bây giờ, chúng tôi kính xin quý vị Dân-biều không khởi

đề cử một đại-diện .

Kính thưa Quý đồng viện .

O. NGUYỄN -VĂN -BINH( Trưởng Nhóm Quốc- gia).
Chúng tôi mạn phép Chủ-tºa -doàn và quy-đồng-viện

cho chúng tôi được trình-bày về diến trình của Thơ-ký-đoàn

chúng tôi với sự hỗ -trợ của quý vị đại-diện các Khối , Nhóm .

Sau khi thỏa hiệp giữa nhóm Dân-biểu Quốc-gia chúng

tôi và một số Dân-điều không Khối , chúng tôi xin đề cử

đồng - viện Đô-sinh - Tứ.

(Vỗ tay)

Bà cho công cuộc bỏ phiếu được nghiêm-trang và đúng

đắn, trước mặt chúng tôi có một bản danh -sách để mời quý

vị Dân- biều lên bỏ phiếu. Ngoài ra , bên tay mặt của chúng

tôi cũng có một danh sách và bên tay trái của chúng tôi cũng có

một danh- sánh đề khi quý vị lên bỏ phiếu thì xin quý vị ở

bên tay trái và tay mặt ghi tên những quý vị lên lành nhiều ,

và khi quý vị bỏ phiếu thì bên thùng phiếu tay mặt cũng như

bên thùng phiếu tay trái của chúng tôi đều có hai danh sách

da ghi nhận những quý vị đã bỏ phiếu .

O. CHŮ-TICH

Chúng tôi kính mời dồng viện Đô-sinh-Tứ.

. ĐỐ- SINH-TỨ
Chúng tôi xin cám ơn vì chúng tôi xin bắt đầu xướng

danh mời quý vị lên bỏ phiễu .
Chúng tôi xin trình bày lại đề-nghị của chúng tôi lúc

trước. Không phải là chúng tôi đặt vấn đề nghi-vấn , nhưng

vì một vấn- đề đã được loan-truyền và nếu thắc-mắc nên chúng

tôi xin trở lại lầu đánh tan những dự- luận sau này. Nhiều

người vẫu có một ý nghĩ là nếu Au :ầy các lá phiếu không

O. CHŮ-TICH

Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa tất cả quý vị là khi



528 4 tiếng Nẵn 1973CÔNG- BAO VIỆT-NAM CỘNG HÒA AN -BÀN QUỐC- HỘI LH...

đủ tên họ từ 1 đến 3 ứng - cử - viên trên một lỗ phiếu trắng có

đóng dấu của Hạ -nghi -viện.

cũng sợ khó khăn khi gặp phải mà không giải quyết được là

khi có những vấn đề mà ủy-ban kiểm phiếu cần phải hội ý

với nhau và biểu quyết để quyết định trên những lá phiếu,

Do đó, chúng tôi hiện trong ủy - ban kiểm phiếu chính thức

gồm những người đại diện các Khối, luôn đại diện tíc Dân

biều không Khối tất cả là 5 người
(Quý vị Dân-biều lần lượt lên bỏ phiếu)

O. CHỦ-TICH

Vậy chúng tôi xin thêm một người của Thơ -ký - đoàn nữa

là 6 người là khi gặp những khó khăn , chúng tôi cùng giải

quyết với nhau khi cần phải biểu quyết . Xin Chủ -tọa - đoàn và

quý vị đồng viện cho chúng tôi cái quyết định đó.

Kính thưa Quý đồng-viện ,

Xin cám ơn quý vị.

Chúng tôi tuyên bố chấm dứt cuộc bỏ phiếu. Bây giờ

chúng tôi yêu cầu Tông-tho-ký-Đoàn và đại diện các Khối

khui thùng phiếu .

O. CHỦ-TICH

Kính thưa Quý đồng- viện , Chúng tôi thấy không có gì trở ngại , và trong trường

hợp số phiếu ngang nhau chúng tôi sẽ quyết định.

Bây giờ chúng tôi yêu cầu quý vị kiểm phiếu.

Trong khi chờ đợi Tông-tho-ký-Đoàn và Đại- diện các

Khối phối-kiềm công việc làm , chúng tôi xin phép theo trình

với tất cả công việc là sáng thứ hai , thể theo lời yêu cầu

của Cụ Chủ -tich Thượng-r ghi- việp , chúng tôi kính mời quý

đồng - viện đến họp đông đủ phiên họp khoáng- đại lượng viện

để chứng- kiến lễ tuyên-thệ của quý vị tân Giám-sat-viên . (Kien phiếu)

. CHỦ-TỊCH.

Nhân tiện , chúng tôi cũng xin phép gượn diễn đàn da

thưa với quý vị Trưởng- khối và quý vị Chủ-tịch ủy-ban là

chúng tôi có mời quý vị đến họp Hội- đồng Chủ -tich liền sau

khi chúng ta bầu xong Giám-sat-viên , nhưng vì bây giờ thời

giờ quá trẻ , chúng tôi kính mong quý vị chiều nay đúng 4 giờ

vui lòng đến họp với chúng tôi tại Phòng Hội-đông Chủ-tich

đề in định một vài công tác Lập- pháp khẩn cấp trong tuần

lễ sắp tới. Một lần nữa , chúng tôi kính xin lưu ý quý vị

Tưởng -khối và quý vị Chủ-tịch ủy -ban về vấn đề này.

Chúng tôi xin Tông-tho-ký-Đoàn và đại diện các Khối

hội ý với nhau để phối kiềm và công bố kết quả của từng

ứng cử viên .

Chúng tôi yêu cầu Ông Tông-tho-ký tuyên đọc kết quả:
Chúng tôi xin cám ơn Quý vị .

. NGUYỄN -VĂN -THỐNG (Tổng thư ký).
Chúng tôi yêu cầu quý vị khui thùng phiếu và kiểm điểm

số phong bì .

Chúng tôi xin tuyển dọc kết quả cuộc bỏ phiếu vừa qua.

. NGUYỄN-VĂN-THONG (Tông-tho-ký).
0 0.0. Vo - mạnh- Đông 20 phiếu

2) Định -văn - Đậm 04

Ban kiểm phiếu chúng tôi xin phúc trình lên Chủ-tọa đoàn

là có 154 vị đi bỏ phiếu và có 154 phiếu , sau khi chúng

tôi đã phối kiềm cả bàn bên tủ , bàn bên hữu và hai thùng phiếu

bên tả , bạn hữu đều giống như nhau . 3) Lệ-Đình-Lam 52

4)Xin Chủ- toa- đoàn công- bố, Phạm- văn - Huệ 51

1

O. CHŮ-TICH .
5 ) Vô-quang-Vĩnh

0
5

Thưa Quy động-viện ,
6) Nguyen-minh- Đạo 00

-

7 ) Về-văn-Ba 21
Chúng tôi nhận thấy số phong bì phù hợp với số quý vị

Dân-biều đi bỏ phiếu . Chúng tôi tuyên bố cuộc kiểm iếu

båt dau. Dương-văn-Dần 67

8 )
9)

Kính mời động viện Trần-minh-Nhật , Hồ-văn-Thơm 00

1

Ô . TRẦN- MINH- NHỰT. 10 ) Trần -phước- Thành

0
7

0
0

Trước khi kiểm phiếu , có một số vấn đề mà chúng tôi 11 ) Hoàng- Giao
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12O... Levăn- Khoái 10 phiču B %-mạc : 12 giờ 45'

13 Hoàng-Xuân-Hào 51

14
Đặng- văn- Công

04
Tổng Thư ký.

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chů-rich,

NGUYỄN -BA-CÀN15 Nguyễn- văn-Niên 03

16 Tôn-thất-Trung-Nghĩa
04

17 Le-văn-Thêm 57-

18 Tần - đình - Biên 07
BIÊN- BẢN phiên họp Hạ-nghe -piện số : 6 | 72| H2[ BB

Ngày 15 tháng 11 năm 1972.

19 Phạm-tan -Nho 05

1

Khai mạc : 9 giờ 40
20 Vinh-Kha 15

21 Nguyễn- văn - Minh1
21

Chủ -tọa phiên họp :

O. NGUYỄN-BA-CẦN
và 2 phiếu trắng

Chu- tich Ha - chi - viện .

Thưa Quý đồng viện ,

CHƯƠNG-TRÌNH NGHI -SỰ :

Trong kết quả này , chúng tôi ghi nhận người nhiều phiếu

nhứt là ông Dương - văn- Dần dược 67 phiếu . Chung quyết theo thủ tục khẩn cấp.

(Vỗ tay) Dự -thao-luật số 187/ 7 + /HP • An-định việc thành lập

các Tòa-án Điền-địa • do Thượng -nghi- viện yêu cầu phúc

nghị.Người có số phiếu đứng thứ hai là ông Lê- văn -Thêm:

57 phiếu.

(Vo lay)

O, CHŮ-TICH,
Và người có số phiếu thứ ba là ông Lê- đình - Làm:

Chúng tôi xin tuyên bố phiên họp khai mạc.

52 phiếu.

(V. tay)
Kính mời Tổng Thư ký - đoàn.

O. CHỦ-TỊCH.
O. NGUYỄN-PHƯỚC-QUANG (Đệ 1 Phó Tổng

Thơ - ký ).

Kính thưa Quý đồng viện,
Chiếu điều 106 Nội-quy Hạ -nghi- viện, Tổng Thư ký

đoàn chúng tôi xin đọc tên quý vị Dân-bieu chưa ký tên

tryng bản danh sách hiện diện hôm nay, ngày 15-11-1972 ;
-

Chúng tôi xin công bố kết quả chính thức được chi

định vào giám-gát-viện nhiệm kỳ 1972 - 1976 thuộc thành

phần Hạ-nghi -viện , Quý vị ứng cử viên có tên sau đây :
Ô... Dân-Điều Trần-văn -An

1 ) Ông Dương -văn- Dần 67 phiếu
Danh - Bao

2) Ông Lê-văn-Thêm với 57 phiếu
Nguyên-ngọc - Bảy

3) Ông Lê- đình- Lâm với 52 phiếu
Nguyễn-văn-Bảy

Chúng tôi xin cám ơn toàn thể Quý Đồng-viện ,
Nguyễn-văn-Ca

(Vô ay)
Hồ-ngọc-Cân

Đến đây, chúng tôi tuyên bố bế mạc phiên họp ngày
Huỳnh-trung - Chánh

hom nay .

Một lần nữa , chúng tôi xin cám ơn Quý vị .
Lý-quy-Chung

Nguyễn-hữu-Chung
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Ô.0 , Dân- Điều Trần- cảnh Chung Ô Ồ. Dân- biều Nguyễn -văn - Phước

Huỳnh -văn- Có Vu-văn- Quý

Hồ-ngọc-Cứ Phạm -văn- Răng

Bà . Dân biểu Trường thị bích- Diệp
Thach -lang -Sa

O... Dân biểu Huỳnh-ngọc- Diệu
Thăn- Sơn

Binh-xuan-Dũng
Lý-hiền-Tài

Nguyên-minh-Đăng Sơn - Thị

Trần- cao- Đà
Nguyên -tất- Thinh

Binh-văn-Hệ
Hoàng Thông

Trần-Công-binh
Trần- văn- Thung

Nguyên- án - Đời
Phạm-kế - Toại

Nguyễn hữu.Hiệu
Nguyên - Tổ

B.Dânbiểu Trần-thị Hoa tự Phấn
L2- tấn-Tanz

O.O. Dân - biểu Tu-thanh - Hối
Trường- vi- Tí

Phan -xuân Huy

Trần -đức- Trong

Diệp -văn- Hurna
Đeo-văn-Tó

Nguyễn - văn- Kim

Phạm-duy - Tuệ

Dương- minh- Kính

Nguyễn-phước Vinh- Tùng

Huỳnh - văn- Lầu

Tổng cộns có 97 Dân - biểu hiện diện ngày hôm nay.

Le-quang-Liêm

Kính thưa ông Chủ -tich,

Hồ- kim-Long

Kính thưa Quý vị Dân-bieu ,

Trºn-Lộc

Phan-văn-Lớp
Tiếp theo , chúng tôi xin thông báo cùng quý vị : Văn

phòng Hạ-nghi- viện có nhận được các Dự-luật sau đây là

từ ngày 14-7-1972 đến ngày 16-11-1972 :

Vũ-công Minh

Nguyễn-văn -Ngân
1 ) Dự thảo-luật số 34/72/HP2 phê chuẩn thỏa ước

giữa các Chính phủ ấn định quy chế và cơ cấu Tổ-chức

Quốc-tế Viễn-thông Vệ-tinh • Intellat • .
Phạm - thành-Ngọc

Nguyễn -trong-Nho
Thỏarước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

Viên- thống vệ tinh • Intelaat , tác giả Hành-pháp .- ”

Hồ-ngọc-Nhuận

Trần - minh - Nhật

2) Dự-thao-luật số 35/72/HP2 phe-chuẫn Thỏa-ước

La Haye nhằm trừng trị các vụ cưởng doạ bất chính phi cơ ,

tác giả Hành- pháp.

Daph-No

Phang- công- Phú

3 ) Dự-án- Luật số 36/ 72/ H2 bãi bỏ diều 247, Dụ số

10 ngày 16 5.1954 ấn-định thề lệ vệ sinh trong các thành

phố và thay thế bằng điều 247 mới , tác giả : Dân -biều Trần

thắng- 1 hức và Dân- Điều Trương-như-Thiềm .Nguyễn-kim- Phùng
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Kính thưa Quý vị , Đặc-biệt nhất vụ CSV Nguyễn- văn - Nga tài xế Phòng-

Phụpg -hoàng Tinh Kiến-tường:

Sau đây, chúng tôi xin thông qua chương trình nghi

ng ngày hôm nay:

1 ) Nhật ký địa phươủa

2) Chung -quyết theo thủ tục thân cấp trong một phiên

họp Dự-thảo luật số 187/ 7I /HP Ảa định việc thành lập

các Tòa án Điền -địa ” do Thượ98-nghi-viện yêu cầu phúc phi

Vào ngày 3 tháng 10 năm 1971 CSV Nguyễn-văn-Non

và ngoài anh ruột là Nguyễn - văn - Muôn bị phân-viên CSQG

Kien-tường bắt giam giữ tại Tp.

Với 14 -do : Tình nghi phó với cuộc bầu-cử Tô g thống
và Phó Tồ g -thống Việt Nam Cộng-Hòa. Sau khi minh xét

việc vào tình, Đại tá Lê Khánh Tinh trưởng Kiếntường

chỉ thị cho Trungtá TL80 % trả tự do cho anh em bug Muôn

và Ngàn .
Kính thưa ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Phần trình bày của Tổng Thư ký đoàn chúng tôi đến

đây là hát .

Nhưng. Trung-ta Thông không thả ngy. giằng co đề

chờ người nhà Cảnh-gát-viên Nhuyễn -văn - Ngàn bán 1 lượng

vàng 18 với giá bạc là 6 0 0 $ 00 với hai cái quần Mỹ-

(loại hàng phải cứ mặc) 4.00 $00 cộng được 20.000 $ 00 nạp

cho Trung-tá Le- văn-Thống . Thông mới chuyên giấy tờ trả

tự-do cho hai nghi can trở về đoàn tụ với gia -dinh .

O. CHŮ- TICH .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Về phần nhật ký dịa -phương ngày hôm nay có đồng

viện ghi tên lên diễn đàn . Trước nhất, chúng tôi kính mời

đồng viện V6-thuat - Son.

Việc làm mờ ám này bị đồ bề, Thông thừa cơ hội loại

Cảnh-cát -viên Nguyễn - văn - Ngàn ra khỏi ngành và từ đậu

hoºn , nên Tung-tá Thông mật trình về Bô-tư lệnh Cảnh sát

Quốc gia Ngìn là Tung-dội trưởng dukích Xà Tuyên thạch

đang hoạt động cho Cộng sản.

6. VÕ-THANH-SONG
Chính vì vậy , ngày 10-10-1972 , Cảnh -cát- viên Nguyên

văn-Ngài bị đưa ra Hội- đồng kỷluật Bộ Tưlệnh Cảnh-sát

Quốc-gia và bị sa thải khỏi ngành Cảnh-sát.

Kính thưa Ông Chủ tịch Hạ-nghi- viện,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Thưa Quý đồng việt ,

Trong giờ nhật-ký đia-phương hôm nay. Lần đầu tiên

tôi lên diễn đàn và trình cùý toàn thể quý đồng việt

nỗi thống khổ vô cùng và niềm phẫn uất tột độ của toàn dân

Kiến -trờng trong một năm qua do Trung- t6 Lê- văn - Thông,

Chỉ huy Trưởng CSQG cùng một hệ thống tổ chức tận Xí,

Ấp của y đã và đang sách nhiễu dân-lanh vô tội lặn hụp trong
máu và nước mắt.

Với tư cách Dân-biều đơn vị Kiến-tường. tôi cực lực

phản đối hành động trên và quả-quyết rằng Cảnh -sat- vita

Nguyễn -văn- Ngàn không bao giờ làm Cộng -sản, nếu hồ-sơ

cá-nhân Ngàn xấu thì làm sao hoạt-động trong ngành Cảnh

vá được 16 năm qua Có phải chăng chỉ vì đụng chạm với

Trung-tế Thông mà bị bất công loại khỏi ngành chăng ?

Việc này tôi tha -thiết kêu gọi . nến cơ - quan hữu- trách

còn chất lượng-tri , nên cho mở lại cuộc điều-tra để làm sáng

tỏ sự công bằng của luật -Pháp Quốc-gia dưới che- độ hiệu-hữu .
Lợi dụng quyền thế , thời gian vừa qua L - văn- Thông

da bắt bừa bãi không cần phối kiềm tin tức , nhất là những

dân lành có chút tiền của dầu bị vu khống và chụp mú đa

tống tiền hơn 4, 5 triệu bạc .

Trong chiều hướng xây-dựng và mong mỏi các Cơ- quan

hữu-trách sớm giải quyết dứt khoác vấn đề đầu cắm dứt

tinh-trạng dở sống, dở chết của dân Kiến -tường, đích thân

chúng tôi đến gặp Chua-tướng Nguyễn khá :-Bình. Tư-lenh

Cảnh sát Quốc gia với văn thư mang tay số : 077/H/HTV/

KT ngày 7-9-1972 đề yêu cầu ông khân điều tra và thẩm định.

Bằng chứng là ; - ông Trần- văn- Bồng ( tiệm tạp hóa

Mỹ-châu chợ Kiến-tường ) - ông Bùi -văn-Tiền Nông-dân

khá giả (ngụ tại Áo Bì Ké . Xã Tuyên-Thạnh , Quận Châu
thành tinh Kiến-tường ) và còn hàng trăm vụ khác v...

Nặng nhất là vụ khảo tiền đến chết nạn nhân Trần - văn

Minh 62 tuổi cư ngụ tại Xã Thuận •nghia- Hòa , Quận Tuyên

Nhơn, Tỉnh Kiến-tường; nạn nhân đã tắt thở bồi 16giờ

45 phút ngày 21-6-1972 tại Trung-tâm Cải- huẩn Kiếm-tường.

Ngày 3-10-1972 , chúng tôi cũng cố gởi văn thư số :

102 / H / HNVKT dà trình Phó Tổng thống Việt-Nam Cộng

hòa và Ong Chủ tịch Giám sát viện Sàigòn để yêu cầu giải

th ệm chức Chi huy trưởng của ông Lê- văn-Thống nhưng ,

gái đến ngày hôm nay mọi việc im lìm như mặt nước trong hồ .

Kính thưa Quý Đồng-viện ,

Với tư cách một Dâu bều trong Khối Cộng hòa là khối

thân hữu, chúng tôi khẳng định rằng :

Đồng lõa và che chở một số người lưu manh đề cướp

tệm 30 tâu bò của dân chúng ra Vah-trị , Quận Tuyên

Bioh, Tiah Kien -tườog.

Lợi dụng quyền thi và tống tiền hàng năm trăm

ngàn đồng bạc của các Cảnh sát viên không chịu làm tay sai

cho y như. CsV Nguyễa-và Ngà , Trầa-hữu -Chiểu , Phạm

văn-Hưởa , Trần-văn -Hòa vv... Những vị này đều cùng sự

tại Kiên -tường.

Chúng tôi thân Hành- pháp trong chiều hướng chống Cộng

sản đề bảo vệ cánh dất còn lại của Miền Nam tự do này ,

chứ không có nghĩa than Hạnh- pháp để che dấu những các

nhân tham nhũng, cường hào ác bí bất công xã hội như những

hành động trên của một vị vị quan Lê văn Thông tại Tịnh

Kiến trường.
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Ngày nào Trung tá Lê văn Thông còn tại chức, người

dân Kiển -tường còn sống trong cảnh hài hùng mất ăn mất ngủ .

nghĩa là có thể nói họ chạy giặc với hai bàn tay trắng

Chúng ta thiết tha kêu gọi toàn thể quy động viện tích

cọc bổ trợ ý kiến chúng tôi yêu cầu :

Như thế . “ ồng- bào tị nạn đương nhiên phải được chính

quyền cấp- đường , những rủi thay có một nhóm đồng bào Bồ

Bức lối sáu , bảy trăm người tạm tội là khí gả đủ ăn trước

kia , nên họ không nhờ đến sự cứu-trợ của chính - quyền chọ

tưởng rằng có lẽ chi chạy giặc trong vài tháng rồi sẽ được

hồi cư, không ngờ thời-gian tị -nạn kéo dài quá lâu đẳn bảy.

tám tháng.

1 ) Cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm cho ngưng chức

ngay vức khắc, Trung tá Lê văn Thông, Chỉ huy trưởng Bộ

Chi Huy Cảnh sát Quốc gia Kiến trường và dễ dàng kết .

thúc cuộc điều tra ,

2) – Hành -pháp phải có biện pháp thích nghi để trừng

trị đích đáng vị Si-quan nêu trên về tội tống tiền , và đã

thương đến trí mạng dân lành.

Vì vậy ngày hôm nay họ đã kiệt -quệ đói rách lang thang

sắp chết . Họ thathiết mong được sự cứu trợ . giúp-dỡ 40

của chính -quyền địa phương , nhưng cay nghiệt thay , họ bị

từ-chối với lý do là lúc ban đầu họ không chạy giặc tị - nạn

tập -thể .

3) - Chúng tôi yêu cầu Giám -sat - viện khần mở cuộc

điều tra để làm sáng tỏ vấn đề càng sớm càng tốt .

Chúng tôi sẵn-sàng cung cấp tài liệu và chứng nhân ,

bất cứ lúc nào và phi nào khi các cơ- quan liên hệ cần đến.

Chúng tôi nhận thấy lời giải- đáp của chính -quyền khôn

được đúng lắm, vì dù chính-quyền địa -phường hay chính .

quyền tronghương cũng là chính-quyền , thay mặt cho Chính

phủ . Theo du-luận chung , nhóm đồng-bào xấu số nói trên

phải có quyền sống nghĩa là Chính-phủ phải có tráchínhiệm

cứu sống họ trong lúc họ sắp chết đói .
Chúng tôi yêu-cầu báo-chí tiếp tay với chúng tôi trong

công cuộc bài trừ tệ - đoan xã-hội , trong giai -đoạn thần

trương của đất nước hiện nay. Kính thưa Quý vị ,

Chúng tôi trân trọng kính cảm tạ ông Chủ-tịch và toàn

thì quý đồng viện đã theo dõi và bố-trợ chúng tôi .

Trân trọng kính chào Quý đồng- viện.

Tôi có đặt vấn - đề này với ông Tông-trưởng Xã - hội

trong một cuộc gặp gỡ, nhưng ông Tông-trưởng Xã- hội tri

lời vắn tắt , không dứt-khoát với tôi rằng hiện nay Bộ có đầy

đủ gạo nhưng không có máy bay chở lên Phước-long . Tôi

có hỏi tại sao Ngài không xin phi cơ của quân - đội Mỹ thì

ông Tổng-trưởng trả lời rằng quân-đội Mỹ đã từ chối với lý.

do gì tôi không được nó .
O, NGUYỄN-BA-LƯƠNG.

Kính thưa Chủịch Việp ,

Kính thưa Quý vị đồng việt,

Theo tôi , đây là một vấn đề thiếu tráchnhiệm, vì nếu

Mỹ không giúp phương tiện chuyên-chở thì chính -quyền trung

rợng cũng phải tìm biện pháp khác để cứu-trợ đồng bào,

chằng bạn sân bay Phước-long bị hư hỏng tại sao không dùng

biện pháp thả dù đã tiếp-tế cho Tinh Phước-lopg ?Hôm nay , chọn tối có vài vấn đề quan trọng xin mạnh

phép trình trước khoác- đại hầu mong có tiếng vang xây

dụng đối với chính-quyền và dư luận.

Thứ nhất , vấn đề cứu-vấn nạn đói của một nhóm đồng

bo xấu số ở Tinh Phước-long

Sau đây , tôi cũng xin nêu trường-hợp là pểu Tinh

Phước-long có gạo đầy đủ thì chánh-quyền địa phương bay

chính -quyền trung- ương có sẵn sàng lo cứu cấp cho 600 đồng

bao xấu số nói trên không ?

Thứ nhì , vẫn -đề chấm dứt chiến -tranh đem lại hòa - bình

công - chính và vinh - cửu cho miền-nam Việt-nam.
Nếu không có chi thị rõ rệt của trung-ương thì chánh

quyền địa phương có sốt-sắng trong việc cứu-trợ hay không ?

Ngoài ra , còn vấnđề kiêm giá những nhu yếu phẩm của các

thương gia đem về bán cho đồng-bào trong tỉnh .
Kính thưa Quý vị ,

Kính thưa Quý vị ,
Tại tỉnh Phước- Long, đơn -vị của chúng tôi , trong thời

bình đồng-bºo sinh- sống rất thoải-mái bằng cách đi làm công

các đồ1-1 E1 cao - su hoặc lập vườn , làm rẫy. Còn về đất

ruộng trồng lúa thì rất ít , hoặc họ phải và từng kiểm lâm.

tản như : cây, gỗ, mây, tre , dầu chai v... để đối chác

nuôi sống gia-đình.

Trong thời -gian đồng bào không có công ăn việc làm ,

nghèo xơ, Takeo xác , mà ủy-ban kềm- giá cũng nhất định giá

tạo mối lít 140$ và gá muối 200$ | kilô thì Chánh -quyền

da phương và trung -ương nghĩ sao ? Hay họ sẽ không giải.

quyết vì cho rằng đây là một vấn đề nan giải , chết ai nấy chịu

Nhưng từ khi địch đe dọì các quận , đồng bào tiến công

Là việc làm rất khó hầu Eếm được tiền độ nhạt , đặc-biệt

Quận B5-Bức là quân nhà của chúng tôi , đã lâm vào tình

trạng cực kỳ bi - đát . Tại sao ? Xin thưa vắng vì lạnh của

chính quyền địa-phương đã bắt buộc đồng-bào tin -cư trong

vài giờ đồng hồ.

Chúng tôi kính mong chánh -quyền trung-ương nói chung

và Bộ Xã-hội nói riêng bây sốt-sắng tìm một biện-pháp thích

nghi đề giải -quyết thỏa đáng thắc-mắc mà chúng tôi vừa nêu .

Bây giờ , chúng tôi xin mạn phép sang vấn -đề thứ hai .

Do đó, và hấp-tấp . đồng-bào đi ti -Bạn chỉ mang theo

được một số quần áo , còn phần lớn tài -tản đều phải bỏ lại , Kính thưa Quý vị ,
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Ô. CHỦ-TICHĐó là vấn-đề đấu-tranh chính trị trong giai-doạn nóng

# bỏng này . Nhóm chúng tôi nhiệt liệt hoàn -nghinh Tồng -thống

Nguyễn-văn-Thiệu đã sáng-suốt và cương-quyết trong giai

ra đoạn đầu-traph chánh- trị hiện tại :

bile

Kính thưa Quý đồng viện, đến đây chúng tôi chấm dứt

phần nhựt-ký địa phương và đi vào chương -trình nghị-sự

chính-thức ngày hôm nay là chung - quyết dự -thảo luật số 187/

7I /HP vấn-định việc thành-lập các Tòa-án Điền -đa • do

Thượng Nghị-viện yêu cầu phúc-nghi.

Chúng ta cần phải tranh đấu cho được một nền hòa-bình

h công-chính và vinh-cửu , nghĩa là kẻ xâm-lăng phải rút về

64 Vùng của họ chiếu theo Hiệp-định Genève 1954 và phải có

bị sự kiệm-soát Quốc-tế nghiem-chinh . Nếu không, chúng ta có

phải chịu một màu xan-lăng khác đẫm máu , rùng rợn hơn nữa .

Chúng tôi kính mời Ông Chủ-tịch Ủy ban Tư -pháp Định

chế lên bàn thuyết trình.

Kính thưa Quý vị .

de 1

Nếu muốn có hòa- bình vĩnh cửu , chúng tôi thiết-tưởng

- Liên hiệp- Quốc đồng minh và các siêu cường- quốc nên giải .

quyết vấn - đề hòa-bình , nghĩa là đem lại một nền hòa - bình thật

sự cho đất nước Việt-nam và cho tất cả các quốc-gia Đông .

dương, nếu không thể đem lại hòa bình cho toàn -thà Đông

elite pam - 8 .

Trước khi trao lời cho ủy ban Tư -pháp Định-chế , chúng

tôi trân trọng thông-báo tất cả quý đồng việt là trong phiên

họp ngày 18-10-1972, Hội-đồng Chủ -tich đã chấp thuận thủ

tục thần-cấp cho việc chung-quyết dự -thảo-luật số 187/71 /

HP và cũng đã ấn-định thời gian thảo-luận là một phiên họp.

Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ tịch ủy - bad Tư .

pháp Định-chế.

勇君言:

6. LÊ.CHÍ-HIẾU (Chủ-tịch Ủy-ban Tư -pháp Định

che ).-
ܐܽܘܶܙ Kính thưa Quý vị .

Kính thưa ông Chủ -tich ,Chúng ta có chánh -nghia di binh vực quyếtliệt tự-do .

dân chủ, độc -lập của nhân dân miền-Nam . Những người

Quốc- gia trung-kiên như chúng ta không bao giờ quên được

nước bạn đồng-minh Hoakỳ đã đóng góp phần lớn trong việc

Lá bảo vệ miền- Nam Việt-nam để chống giặc Cộng xâm-lăng.

Thưa Quý Đồng-viện ,

Hôm nay, Ủy-ban Tư-pháp Định-ch chúng tôi hân

lạnh trình -bày trước khoáng- đại phúc-nghị của Thượng Nghị

viện về Dự-luật • ấn-định việc thành-lập các Tòa-án Điền

dja ' ,

Ý thức như vậy, chúng ta luôn luôn điểm-đạm , không

nền thốt những lời thiếu cảm-tình , đối với tất cả các nước

bạn đồng minh của chúng ta , nhất là đồng minh Hoa-kỳ . Sự

cau-thận này rất ích -lợi cho chúng ta trong giai-đoạn hiện

tại khi mà Cộngsản Bắc-việt đang dùng những lời đường

mật đà và ván đồngminh số một của chúng ta

Về dự-luật này , như toàn thể quý động việc đều biết

trong khoa học thường lệ tháng tư vừa qua Hạ Nghi-viện

đã thảo-luận , biểu-quyết trong phiên họp thoáng-đại ngày

26-04-1972 và di chuyển đến Thượng Nghị-viện .

Ngoài ra , việc thống nhất hai miền Nam Bắc Việt-nam

là vấn - đề nội-bộ của chúng ta sẽ được giải -quyết sau, với

điều - kiện là cơ -quan trọng -tài quốc-tế phải ra lịnh tôn trọng

quyền tự -quyết của đồng bào Việt-nam mỗi miền .

Thượng Nghị -viện trong phiên họp thường lệ ngày 1

tháng 9 năm 1972 vừa qua cũng đã thảo-luận, bều-quyết và

chung-quyết chấp -thuận Dự-luật với 26 điều phúc-pghị và

do văn thư số 4951 /TNV/CTĐH ngày 4 tháng 9 năm 1972

Thượng Nghị-viện chiếu điều 43 khoản 6 Hiến pháp đã

chuyền bản văn tu -chính của Dự-luật nêu trên đến Hạ Nghị

viện .

Chúng tôi tin tưởng rằng thời- gian lẻ hàn gắn vết

thương cho dân tộc Việt-nam và chúng ta sẽ thông cảm nhau

như Bắc- Hàn, Nam- Hàn hoặc như Đông-Đức, Tây-Bắc.

Chúng tôi rất hâu-hoan nhận thấy rằng hai dân-tộc này đã

bắt đầu có dấu-hiệu khôn ngoan , thông cảm nhau và đặt

quyền -lợi dân -tộc của họ lên trên tất cả.

Kính thưa ông Chủ - tich,

Thưa Quý đồng việu .

Chúng tôi cũng mong rằng sau khi nhờ thời-gian xa-dịu

sự hận -thù giữa Nam và Bắc thì tất cả người Việt-nam

chúng ta sẽ cùng nhau thông-cảm hầu có một chương trình

xây dựng đề miền Nam và miền Bắc thi đua phát-tiền, làm

cho nước giàu , dân mạnh, và sau một giai -doạn nào đó chúng

ta sẽ trưng -cầu dân-ý tại mỗi miền đề biết lòng dân có muốn

thấp nhất hay là còn dà thi đua trong một thời-gian nữa.

Về bản phúc-nghị của Thượng Nghị-việu về Dự-luật

ấn -định việc thành-lập các Tòa-án Điền-địa • ủy - ban Tư

pháp Định-chế chúng tôi xin lần lượt trình - bày những nhận

xét sau :

1- Nhập-xét tông -quất.

Chúng tôi mong rằng đến một ngày nào đó , 10 năm , 20

năm chẳng hạn , đất nước chúng ta sẽ được thống -nhứt.
2.- Nhận xét từng điều-khoản phúc nghị.

Kính cho ông Chủ tịch và Quy động viện . I.- Nhận-xét tông-quát :

1 )- Nhậnxét về tiêu đề của dự -luật.

(V& tay) Về tiêu - đề của dự-luật , Thượng-nghi - viện đã dùng

• Thiết lập Tòa Điền-địa thay vì ấn-định việc thành- lập

các Tòa-Ấn Điền- địa • với lý -do cho gọn và có nghĩa hơn .

6
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Và sự tủi đôi này ủy- ban chúng tôi có nhận xét sau : 3. - Vấn đề tổ cầu, không cao hay thượng tố xin phi

án cũng là vấn đề và thủ tục và nên đặt vào chương quy đ :

về thủ tục mà không cần phải đặt thêm một chương riêngTieu Thiết lập tòa Điều địa • tuy Kon nhưng

Còa thiếu sót vì thông thường chúng ta vẫn thường dùng danh

tà • Tòa án • như Tòa án lao động • , Tòa án quân sự

thay vì dùng danh từ Tòa • không mà thôi .

Tóm lại về cách bố cục của Thượng viện, ủy ban chủng

tôi nhận thấy so với cách bố cục cũ của Hi -nghi-việu , không

nhưng không có gì chứng tỏ là hoàn hảo hơn mà còn không

phù hợp với lý do sửa đổi các tiêu đề do Thượng- nghi - việc

nêu ra.

Tiêu đề : Thiết lập Tài liệu địa hàm chứa một ý

nghia hạn hẹp, ví dụ như một văn kiện thiếp lập tòa Điền

địa tại Chương thiện vv... trong khi tiêu đề • ấn định việc

thành lập các Tòa án Điền địa • có tính cách bao quát và

rộng nghĩa hơn.

II.- Nhận xét từng điều khoản phúc nghị :

Như vậy ủy -ban chúng tôi nhận thấy tiêu đề ấn định

việc thành lập các tòa án đền địa của dự luật Ha-nghi

viện có nghia, đủ nghĩa và phù hợp với nội dung dự-luật .

Đề quý động viên nhận định rõ nội dung bản pháp ngh ;

của Thượng -nghi- viện, ủy ban Tư pháp định chỉ chúng tôi

xin lần lượt trình bày và phân tách từng điều khoản phí:

oghi.

2) – Nhậa-xét về tiêu đề các Chương I , II , III . Điều 1.– Thương -nghi-viện đã đúc kết lại điều 1 v

2 của dự luật của Ha-nghi -viện và bổ túc theo thẩm quyền

thanh quyết các vấn đề tiên quyết về thận trọng, quốc tịch và

quyền sở hữu .

Thượng-nghi- viện đã sửa đổi tiêu đề các chương cho

phù hợp với cách bố cục mới . Như vậy là xét xem việc sửa

đổi các tiêu đề này có hợp lý không , ủy-ban chúng tôi đề

nghị quý đồng việp xét đến cách bố cục của dự luật .

Dự luật do Hạ nghị viện đã thảo luận và biểu quyết

agày 26-4.72 gồm 17 điều khoản với 3 chương như sau :

Đều 1.– Nay thiế; lập . tại trụ sở của mối Toà Sa

thâm , một Tòa Điền-địa đồng quản hạ ” với Tòa sơ tham có

thẩm quyền chuykn độc xét xử các vụ tranh tụng nhân khi

thi hành luật số 003/70 ngày 26.03.197 ) Ân định chính

sách Người Cay Có Ruộng ” cùnz mọi sự tranh tụng khác

liên quan đến chương trình Cải cách tiền da.
Chương 1 : Thầm•quyền và thành phần Tòaán Điềa

địa (từ điều 1 đến điều 4)

Chương II : Thủ- tục tố tụng (từ điều 5 đến điều 12)

Trong khi thụ lý một vụ kiện Tòa Đền địa cũng có

tầm quyền thanh quyết các vấn đề tiên quyết và thân - trạng,

quốc tịch và quyền sở hữu” ,

Chương III : Điều khoản linh tinh và chuyển tiếp (từ

điều 13 đến điều 17) .
Về điều này, ngoài chi tiết liên quan đến vấn đề tham

quyền như đã trình bày trong phần trên , ủy ban chúng tôi

còn có hai nhận xét :

Thượng - nghi- viện đã thảo luận và biểu-quyết dự-luật

với 26 điền theo sự sửa đổi cách bố cục như sau :

a) Các vấn-đề quy-định trong chương và chương

II được quy định lại thành 3 chương :

a) - Danh từ thân quyền chuyển độc dùng trong

khoảng 1 không được đúng chỗ vì nếu Tòa-án Điền -da được

thành lập theo đều l có thẩm quyền chuyên dộc đối với các

vụ tranh-chấp qui -anh trong điều này thì không có Tòa - án

nào khác có thẩm quyền xét-xử các vụ tranh chấp đó.
Chương I : Tô-chức Tòa -Ấn Điền- địa (từ điều 1 đến

điều 5 )

Chương II : Thân-quyền và thủ -tục (từ điều 6 đen

dieu 18)

Nhưng sự thật không phải như vậy vì ngoài Tòa-án

Điện-d a còn có phòng khángcáo đền -da Tòa Thượng

thầm và Tổi-cao Pháp- việp xử phá án cũng có thẩm quyền

đối với các vụ tranh-chấp đó nhưng ở cấp bậc cao hơn.

Chương 111 : Tổ cầu và Phòng kháng cáo điền-địa

Tòa Thượng thần. (từ điều 19 đặt điều 26).
b) – Khoản 2 điều 1 dặt ra một biệt-lệ dành cho Tòa

án Điền-địa có quyền giải -quyết các vấn-đề tiên quyết về

thân trạng , quốc tịch và quyền sở hữu.
b)- Các điều khoản chuyển tiếp được trình -bày trong

chương III từ điều 22 đặn điều 26.

Về cách bố cục này tuy bề ngoài có vẻ hợp-lý nhưng

xót ký , ủy-ban chúng tôi nhận thấy có nhiều lủng củng và

gượng ép về nội - dung như sau :

Bệt lệ này có thể bị chỉ trích là sai nguyên tắc vì theo

nguyên-tắc , các vấn-đề về thân-trạng . quốc- tich và quyền sở

hữu vẫn thuộc thẩm-quyền chuyển độc của các tòa dân sự

thường luật , Điều 98 Dụ số 10 ngày 7-12-1955 qui -dinh

Bộ luật Quốc-tich Việt-nam da minh định như sau : “ Chi

có Tòaán Dân -sự thường luật mới có thẩm quyền xét xử

các vụ tranh tụng về quốc-tich ..... ”

1. - Chương 1 quy-định về tổ-chức Tòa-án Điền -địa

những điều 1 chương này lại quy-dinh thẩm quyền của Tòa

này.

2.- Tổ chức phòng kháng cáo điền-địa (điều 20 chương

III) đáng lẽ nằm trong chương về tổ chức Tòa-áo Điền

địa mới hợp lý và phòng này là Tòa án Đềa địa cấp phúc

thần .

Nay nếu chấp nhận tu-chính của Thượng nghị viện tức

là chúng ta chấp nhận một nguyên- tả : ngược lại có một lợi

ích thiết thực là giúp các Toà án Điền-địa xét xử các vụ

tranh chấp về điều địa được mau lẹ , không phải định vụ kiện
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Điều 4 Thượng-nghi-viện .

chờ tòa dân tự thường luật giải quyết vấn- đề tien - quyết

về thân trọng, quốc -lịch hay quyền sở hữu được nêu .
Việc giữ bút-lạc tại các phiên tòa Điền- đị, do Lộc

tự Tòa sơ thẩm dim nhiệm ” .

Dù có quyền chấp nhận biệt-lệ này, ủy ban chúng tôi

vẫn không đồng quan-điền với Thượng nghi- việp khi dành

cho Tòa án Điền-địa quyền này.

Điều 5.- Điều này dành cho tòa thụ-lý những vụ tranh

tụng giữa các đường-ự bất kì tư thế, the-thân , pháp phân

công-pháp hoặc tư - pháp và dành cho Tinh-trưởng năng quyền

đại- diện các cơ quan công -quyền không có tư - cách pháp-phân.
Điều 2.– Điều 2 qui-định thành phần xử án Tòa án

Điện-đi. Theo bản dự thảoluận và bồn dự-luật của Hạ-nghị

viện thành phần này chỉ gồm một thầm phán . Thượng-nghi

viện tu- chíu lại thành phần này gồm ba thẩm phán : một

chánh thần và hai thầm phán phụ thần :

Và điều này danh từ ( tư -thế ' trong khoản 1 không

được có nghĩa.

• Điều 2 : Thành phần tòa đặc thầm kệ tren do chính

* án tòa sơ thần chi định gồm có chánh thần và hai thầm phán

phụ thâm.

Tu-chính của Thượng- nghi-viện trong khoản 2 sai nguyốn

tắc vì chỉ có những cơ-quan có tư -cách pháp nhân mới được

quyềa tham dự các vụ - tiện , dù với tư -cách nguyên đơm hoặc

bị đơn cũng vậy.

Tuy nhiên, nếu chưa đủ phân số, Tối cao Pháp viện có

" thế bằng văn kiện lập quy quyết định thành phần tòa xử của

c ; một số Tòa Điều địa chỉ có một thầa pháu duy nhất ,

Điều 6. - Điều này minh định có thêm nội dung thần

quyền của Tòa Điền- địa. Ủy-ban phận thấy không có gì

đáng lưu ý.

Điều 7.– Thượng- nghi- viện lấy lại nội dung khoi |

điều 8 dự luật Hạ-nghi - việp và sửa đổi cách hành văn,

Điều 8.

Về việc tu - chính thành phần xử án này ủy-ban chúng

7
tôi nhận thấy không có lợi ích thiết thực nào vì trong các

vụ quan trọng Tòa án Điều địa chỉ xử sơ thẩm và án văn có

thề bị kháng cáo Tòa trên vé xét xử lại. Ngoài ra tu chính

trên lại có kết quả ngược lại là rườm rà , gây bất tiện . khó

" khăn vì không phù hợp với tình trạng phân bổ các Tòa sơ

thầm hiện tại .

Điều 8 được lấy từ điều 5 dự luật Ha-nghi- vin Mac

khi nới rộng thời gian hòa- giải, sửa đổi cách hành-văn..

Điều 9, Điều 10,

Điều 3. Trong điều này Thượng nghị viện giao chức

vụ công tố cho Biện lý bay tuầm phán công tố thuộc Tòa

sơ thầm sở tại và phù hợp với điều 77 Hiến pháp . Về điểm

này ủy-ban chúng tôi nhận thấy khoản 2 điều 3 dự-luật Hạ

2 nghị viện cũng không trái với điều 71 Hiến pháp vì mặc dầu

dùng danh từ • Ủy viên công ty điềa địa • nhưng thực sự

dự-luật không đặt ra một ngành thẩm phán công tố chuyên

môn về điều địa vị chức vụ công tố này vẫn do ông Biện-lý

tòa dân sự thường kiêm nhiệm và không có sự đào tạo một

thành chuyên môn công tố.

Điều 9 và điều 10 là 2 điều bổ - rúc dự-ttù thủ -tục Ấn

dụng trong những trường-hợp cuộc hòa- giải thành tựu hoặc

thành tựu một phần nhằm tránh những áp-lực phi-pháp.

Và các điều này, ủy- ban chúng tôi đồng quan - điểm với

Thượng -nghi- viện,

1

Điều 11.- Thượng -nghi -việp lấy điều 6 dự -luật của

Hạ- nghi- viện và sửa lại cách hành-văn .
Đoạn thầm phán công tố chuyên môn về điền địa !

của điều 3 dự- luật Hạ ighị viện chỉ những ủy viên và tổng

ủy viên của những Tòa Điều địa cú pháp ngành thẩm phán

công tố nếu có đủ điều kiện văn bằng và có đơn xin.

Điều 12. 13 , 14, Thượng -nghi- viện lấy một phần

đều 3 dự luật của Hạ -nghi - viện nhưng chia rõ các trưòng

hợp, tha thức tống đạt đời và sửa lại cách hành - văn cho nó

nghfa hon.

GE

Nếu những vị này được tiếp tục bổ nhiệm vào chức vụ

Công tố Tòa án Điềa địa mới sẽ giúp ích rất nhiều vào việc

điều hành những tòa tân lập này vì vậy điều 3 dự luật Hạ

nghị-viện không phải là điều khoản đào tạo một ngành thẩm

phán công tố chuyên môn ,

Điều 15.– Thượng- nghi- viện bồ- túc thêm khoản 1 và

khoản 2 đề giúp viên chức phụ trách việc tống đạt trát dẻ

thi - hành phận - sự .21

Điều 4- Thượng-nghi - việp tu - chính cách hành văn

cho nó nghĩa. Về điểm này ủy-ban chúng tôi nhận thấy việc

sửa đồi không cần thiết , không hợp lý và đã giới hạn lại

quyền hạn của vị lục-8ư chỉ còn trong phạm-vi giữ bút-lục

mà thôi .

Trong khoản 3 , nội dung không khác gì điều 16 dự-luật

của Hạ-nghi- viện nhưng hình phạt đã được giảm xuống. Và

việc này ủy - ban chúng tôi nhận thấy vì hình phạt quá nhẹ

nên viên chức tống đạt trát có thể dễ bị mua chuộc là làm

lợi cho 1 bên đường tụng. Ngoài ra , vì trong khoản 3 có

những danh từ có nghĩa mơ hồ về luật pháp như • lạm dụng

niêm yết ” , “ cố-gắng tìm kiếm nên ủy-ban chúng tôi nhận

thấy rất khó truy-tố viên chức phụ trách việc tống đạt trát.
Đề dễ nhận xét , so sánh ủy-ban chúng tôi xin ghi lại 2

điều 4 của Hạ-nghi - viện và của Thượng -nghi- viện như sau :

Điều 4 Hạ- nghi- viện

Điều 16.- Điều này được lấy từ một phần điêu 13 dự

luật Hạ-nghi-viện nhưng vừa dồi thể thứcxuất đình của các

duong by$

• Chánh Lục-sự hay Lục-sự Tòa sơthẩm ở tại đảm.

nhiệm chức vụ Lục-sự TòE -Án Điền -da .
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Điều 17.– Lấy lại điều 14 dự-luật của Hạ-nghi-viện

và sửa cách hành văn cho có nghĩa hơn.

1949 ấn -định cho việc xin phá án trong các vụ thường tụi

đó là :

1 ) Trong các giấy tờ về thủ tục hay án văn, thông tuân

theo đúng các thểthức do luật định .

Và điều này khi đem so sánh lại với điều 14 dự luật

Hạ nghị viện , ủy ban chúng tôi không thấy điểm nào chứng

minh được sự có nghĩa hơn và cả hai điều đều có nội dung tương

tyr . 2) Có sự tương -phản giữa hai bản án cùng xử về một

việc của hai Tổa án khác nhau,

Điều 18.– Đây là một bộ túc đáng lưu ý của Thượng

nghi-việc theo đó Chánh Thần Tòa án Điền địa có quyền

xử thầu cấp như Chánh thẩm Tòa Hộ. Sự bổ túc nầy rất

hữu lý và hữu ích . Ủy -ban chúng tôi đồng quan điểm với

Thượng-nghi - viện đề điều này .

Sự bỏ bớt hại lý -do này có thể gây nhiều kho - khăn về

sau và do đó ủy-ban chúng tôi không đồng quan - điểm với

Thượng- nghi- Viện về điều này .

Điều 19.- Lấy lại một phần điều 9 dự-luật của Hạ

nghị viện nhưng sửa đổi thời gian kháng cáo đề tụng nhân có

đủ thời gian cân nhắc kỹ lưỡng.

Điều 22 , 23 , và 24.- Ba điều này soạn -thảo theo điều

15 của Hạ-nghi -viện và hủy-bỏ , vấn-đề chuyển ngạch của các

ủy viên Chánh-phủ , Tổng ủy- viên các Tòa-án Điện - địa cú .

Về điều này ủy-ban chúng tôi thấy không có gì đặc

biệt , mới lạ đáng lưu ý.

Ủy-ban chúng tôi vẫn giữ lập-trường là cho các ủy-vie

Chánh -phủ, Tổng ủy- viên các Tòa-án Điền-địa cú được

chuyển sang ngạch Thầm-phán nếu có đủ điều- kiện văn bằng

và có đơn xin .

Điều 20.– Thượng-nghi- viện lấy lại một phần điều

10 dự luật của Hạ-nghi- viện và quy định thêm việc bồ-nhiệm

chức-vụ Chính thâm phòng kháng-cáo .

Dieu 25 , Điều này ấn-định nơi nạp đơn kháng- cáo

các hồ-sơ cũ. Ủy-ban chúng tôi nhận thấy việc đặt thêm 1

điều luật như điều này không cầu -thiết, nên đôi thành khoản

chót của điều trên và do đó ủy-ban chúng tôi không đồng

quan-điểm với Thượng-nghi - viện về điều này .

Và điều này ngoài nhận xét đã được chúng tôi trình bày

phần tổng quát , chúng tôi còn có những nhận xét sau :

1 ) Thường thì các phòng xử kháng-cáo của Tòa Thượng

thâm do một Chánh-án Phòng làm Chánh-thầm , nhưng theo

tu-chính của Thượng-nghi-viện thì chức- vụ Chánh thần phòng

kháng-cáo đền địa lại do một Hội-thầm phụ-trách . Như vậy

tức là phòng kháng-cáo điền -đa kém quan-trọng hơn các phòng

khác của Tòa Thượng-thầm,

Điều 26.- Bản tu -chính của Thượng -nghi- viện bỏ câu

“các điều-khoản luật -lệ trái với luật này đều bị bãi bỏ

trong dự-luật của Ha-nghi-viện vì cho rằng câu này thừa,

không cần thiết.

Ủy-ban chúng tôi nhận thấy bỏ câu trên đi cũng được

và giữ lại cũng không có hại gì .

Kính thưa Ong Chủtịch,

2) Ủy-ben chúg tôi không thấy lợi - ích thật-sự của điều

kiện Chánh-thần phòng kháng cáo đền - địa phải có ít nhất

hai năm thâm -niên trong chức-vụ Chánh-án Tòa Hòa- giải

Rộng-quyền hay Chánh-án Tòa Sơ-thầm, Saigon . Có lẽ

Thượt g -pgb - Viện cho rằng thâm niên này cần-thiết về Chánh

thầm có đầy đủ kinh-nghiệm về các vụ tranh chấp dền - địa .

Thưa Quý đồng viện ,

Qua sự phân tích, trình bày tồng-quát cũng như chi tiết

từng điều khoản phúc-nghị của Thượng-nghi-viện trong phần

trên ủy-ban Tư - Pháp chúng tôi nhận thấy :

Tuy nhiên ủy ban chúng tôi nhận thấy rằng luật về Cải

cách Điền-địa không có gì gọi là quá phức- tạp , các vụ tranh

chấp về cải cách điền địa cũng không có gì gọi là khó khăn

cho lắm nên bất- cứ một Thầm-phán nào đã lên đến cấp-bậc

hội-thấm tức là đã có hàng chục năm thám- niên trong nghề

Thầm-phán, đều có thể nghiên-cứu và nắm vững vấn- đề trong

một thời gian rất ngắn .

1 ) Thượng- nghi - viện đã sửa đổi tiêu-đề dự-luật một

cách không hợp-lý , sửa đổi tiêu-đề các Chương I , II và III

một cách cũng không hợp- lý cho cách bố-cục du-luật.

Do đó ủy-ban chúng tôi nhận thấy việc quy- định khoản 2

điều 20 này không cồn-thiết và bất lợi cho việc điều hành

tại Tòa thượng-1 hầm .

2) Thượng-nghi-viện đã sửa đổi cách hành-văn của dự

luật Ha-nghi - viện (các điều 4 , 7 , 8 , 11 , 17 , 26) và sự sửa

đồi này đã tỏ ra không thiết-thực với lý - do viện dẫu không

hợp-lý .

Điều 21.- Điều này được soạn-thảo theo một phần

điều 11 của dự luật Hạ-nghệ-Viện và hủy-bỏ việc ấn - định

thủ-tục thượng-tố và Thượng-nghi - Viện xét ra không cần-thiết
.

3) Thượng"nghị -viện đã có nhiều điều khoản sửa đổi ,

tu -chính , bồ-túc dự-luật của Hạ-nghi-viện ( điều 1 , 2 , 3 , 5 .

12 , 13 , 14 , 15 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24, 25 dự - luật Thượng

nghi-viện) nhưng những sự tu -chính này còn mắc nhiều khuyết

điểm không có gì chứng-minh là hoàn hảo -hơn các điều .

khoản của dự- luật Hạ-nghi-viện ,

Về điều này ủy-ban chúng tôi nhận thấy việc ấn-định

thủ-tục thượng tố trong điều 11 dự- luật Hạ-nghi-Viện không

phải là vô ích và không cần -thiết dù thủ tục này đã được

luật-pháp hiện-hành ấn-định .

Về lý- do phá án , các lý - do phá án dự-liệu nơi điều 21

đã bỏ bớt hai lý do phá án do điều 7 dụ số 5 ngày 18/ 10/

4) Ngoài những bất đồng quan-điền với Thượng-nghi

viện trong ba đoạn trên ủy- ban chúng tôi nhận thấy Thượng

nghi-viện đã có những điều bồ-túc rất hữu-ích cho du -luật

Hạ-nghi-việu : đó là các điều 6 , 9 , 10 , 16, 18.
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O. CHŮ -TICHTuy nhiên dù phải công "nhận các ưu-điểm này, ủyban

chúng tôi cũng không thể đồng quan - điểm với toàn thế bản

phúc-nghị và do đó tuân-hành điều 157 Nội-quy Hi-nghi

viện ủy-ban chúng tôi đề-nghị khoáng-đại bác bỏ toàn bộ bản

phúc- nghị của Thượng-nghi -viện về việc thiết-lập Tòa Điều

dja.

Chúng tôi xin thay mặt cho tất cả quý đồng viện đồ

cám ơn ông Chủ-tịch và tất cả quý vị ủy-viên trong ủy -ban

Tư-pháp Định-chế đã cố gắng hoàn thành dự-thảo luật số

187/7/HP đồ Ha-nghi-viện có thà chung quyết ngày hôm

nay. Trước khi bế mạc, chúng tôi cũng xin trân trọng kính

nhắc quý đồng viện đúng 9 giờ sáng mai đến họp đông đủ

đề chung quyết hai dự-thảo luật :

Trân trọng kính chào ông Chủ-tịch và Quý đồng việc .

(Vo tay) Dự -thao-luật số 102/69 về • Định -chuần • a Dự-thảo

Luật số 168/70 về việc ấn định lại thành phần Ban Trị-sự

Phòng Thương- mái • Tất cả bài dự thảo-luật này được

chung quyết theo lời yêu cầu phúc nghị của Thượng-phi

viện. Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng viện trước.
O. CHŮ-TICH

Kính thưa Quý đồng viện ,
Đến đây , chúng tôi tuyên bố bế mạc phiên họp.

Sau phần phúc -trình của ủy-ban là phần thảo-luận các

điểm do Thượng-nghi -viện yêu - cầu phúc-nghị. Chúng tôi-

kính mời quý động viên nào có ý kiến lên diện-đàn .
Be -mac : 10 gid 40 *

Chúng tôi xin nhắc lại : đến đây chúng ta tới phần

thảo-luận nội- dung các điều khoản do Thượng -nghi - viện yêu

cầu phúc-nghi. Chúng tôi kính mời quý vị nào có ý -kiến lên

dien - dan, Tong Thur-by,

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chu-tich,

NGUYỄN -BÁCẦN
Kính thưa Quý đồng viện .

Nếu không đồng việc nào có ý - kiến , chúng tôi xin đưa

de-nghị của ủy ban tre đà khoáng-đại biểu-quyết . Chúng tôi

yeu-cầu Cảnh-lại mời quý vị Dân-biều vào phòng họp và cho

kiền-điểm tổng số quý vị trước khi biều- quyết. BIÊN-BẢN phiên họp Hạ-nght- ofện số : 07 |72| H2[ BB

Ngày 16 tháng 11 năm 1972

Kính thưa Quý Công việc ,

Khai- mạc : 9 giờ 30'Ủy-ban Tư -pháp Định-chế đề-nghị bác bỏ toàn bộ yêu

cầu phúc- nghị của Thượng-nghi- viện. Chúng tôi xin đặt câu

hỏi và quý đồng việt kiều -quyết.

Quy động viên nào chấp-thuận đề-nghị của ủy -ban là

bác bỏ toàn bộ yêu-cầu phúc-nghị của Thượng -nghi-viện về

dự thảo -luật số 187 / 7I/ HP, xin giơ tay.

Chủ -tọa Phiên-họp :

Ông NGUYỄN -BÁ -CẦN

Chủ-tich Ha-nghi - viện.

CHƯƠNG TRÌNH NGHI-SỰ :

69 vị bác-bỏ

Chung-quyết :

1 ) - Dự-thảo luận số 102 /69/ HP về • Định chuẩn ,1

do Thượng-nghi-viện yêu cầu phúc nghị .Như vậy không hội đủ tục số 2/3 ấn-định tại điều 43

Hiến-pháp và chiếu điều 43 khoản 8 , quan-điểm của Thượng

nghi-viện được coi là chung-quyết , chúng tôi xin cám ơn quý

vị đồng- viện. Chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ-tịch ủy

ban .

2) Dự-thao-luật số 178/70/ HP • Tu-chính điều 32 .

Sắc-luật 012766 ngày 30-3-1966 về việc ấn định thành phần

ban Ti- ự Phòng Thương- mái và Công Kỳ-nghệ Saigon ' ,

do Thượng-nghi -viện yêu cầu phúc nghị.

8. LÊ CHÍ HIẾU ( Chủ-tịch ủy - ban Tư-pháp Định

ché).

O. CHỦ-TICHThay mặt ủy ban Tư- pháp Định- chế, chúng tôi xin gởi

đến ông Chủ-tich, Chủ -tich doan và quý đồng-viện lời trên

trọng cám ơn của ủy-ban chúng tôi . Xin kính chào quý vị ,
Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc.

(Vỗ tay )

Kính mời Tông Thơ -ký- đoàn.

Ô . NGUYỄN -PHƯỚC-QUANG (Đệ 1 Phó Tông

thơ kỷ ).
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O... Dân- Điều Hồ-ngọt- NhuậnChiếu điều 106 Nội-quy Ha- nghi - viên, Tổngthư ký

đoàn chúng tôi xin hướng dính quý vị Dân-biều chưa ký

tên vào bản danh sách hiện diện ngày hôm nay, 16 tháng 11

năm 1972.

Tần- minh - Nhự

PhapTCông- Phú

Ô.Ố. Dân biểu Trần-văn- Âu

Nguyên-kim-Phùng

Nguyen -ngcc- Bay

Nguyễn - văn - Phước

Nguyễn-văn-Binh
1

Thach -lang -Sa
Nguyễn - văn - Ca

1

Lưu- quang - Sang
Huỳnh-trung- Chánh

IA

Gip - i- Sáng
Lý-qui-Chung

10

V6 -thành - Son

Tråd - cåpb -Chung

Trän -văn -Sorn
1

Huỳnh-văn-C6

Vũ Công
Lý - kiền - Tài

Sơn - Thị

Nguyên-đức-Cung

Hoàng - Thông

Bi Din - hiều Trường-thi- bích - Diệp

Nguyên- tru- Thời

6.0. Dân-Điệu Huỳnh-ngọc-Diêu

V6- hữu- Thu

Binh- xuan- Dung

Trần- văn - Thung

Le- đình- Duyên

Le-văn-Tính

Nguyên-tan-bời

Nguyểo - Tó

Bo-hữu - Giao

Tương-vi- Trí

Nguyen- long-Giao

Hồ-đức-Trung

Le- chi-Hiću

Huynh-văn-Trứ

BA DÂn - biàu Trần-thi- Hoa tự Phấn

Đeo - văn - Thé

O.O. Dân - bieu Phan -xuân - Huy

Phạm-duy-Tuệ

Diệp-văn-Hưng
Nguyên - Phúc Vinh Tùng

Nguyễn-văn-Kim
Từ đó có 88 vi Dân- biểu hiện diện ngày hôm nay.

Le-quang-Liêm
Kính thưa Ông Chủ- tịch,

Hồ- kim- Long
Kính thưa Quý vị

Phan - văn - Lớn

Sau đây là chương trình nghị - ự phiên họp thoáng đại

ngày hôm nay :

1 )-- Nhật-ký địa-phương ;

Bị Dân- biàu Nguyễa- thị-Lý 1

6.0. Dân-bieu Vu-công- Minh

2)– Chung- quyết theo thục- tục khẩn cấp :

Nguyễn-văn-Ngân

-

Dự -thao-luật số 102/69/HP về “ Định chuẩn , do

Thượng -nghi- viện yêu cầu phúc- pghị.Tương -văn- Nguyên



4 tỷ Năm 1973 539CONC-Eo 3T-N4 CNC-No N -BÀN QUỐC HỘI 1 H.N.V.

Dự - bảo -Juật số 178/ 10 / HP Tu-chính điều 32

sắc luật 012766 ngày 30-3-1966 về việc ấn-định thành

phầa Ban Ti- ự Phòng Thương- mái và Công Kỹ nghệ

Saigon” , do Thượng-nghi - viện yêu cầu phúc-nghị.

Ngày 20-4-1972 và ngày 19.5-1972, Thượng-nghi- iện

họp khoảng-đại , tu chính vài điều trong bản văn và sau đó

bieu- quyết chấp thuận tu chính bản văn Dự -theo-luật về Định

chuầu , và chuyển đến Hạ-nghi - việp Dự-luật từ chính nói trên

để yêu cầu phúc nghị .

Kính thưa Ong Chủ-tịch.

I.- Diễn tiến công việc của Ủy- ban Kinh tế Hạ -nghi

việp :
Kính thưa Quý đồng việt,

Phầa trình bày của Tổng Thư ký- đoàn chúng tôi đến

đỦy là chấm dứt,

Tiếp nhận bản văn tu - chính của Thượng-phi - iện yêu

cầu phúc nghi về dự luật Định -chuần, ngày 31-10-1972

ngày 2-11-1972 , ủy-ban Kinh tế đã triệu tập phiên họp nội

bộ đề thảo luận từng điều khoản của dự luật .Xin cám ơn Quý vị .

O. CHŮ-TICH. Ủy-ban cũng đã tham khảo ý kiến với một số thương

công kỹ-nghệ gia , và cũng đi hội thảo với Bộ Kinh-te (Việt

Định chua).Kính thưa Quý đồng việt ,

Về phần phật ký địa phương, hôm nay không có đồng

viện nào ghi tên , Chủ tọa đoàn chúng tôi xin đi thẳng vào

pebị trình chính thức ngày hôm nay là chung quyết hai dự

lugt :

Trong các cuộc tiếp xúc trên , ông Giám đốc Viện Định

chuẩn đã trình bày chi tiết từng điều khoản về dự luật định

chuẩn, và yêu cầu Quốc-hội sớm chấp thuận Dự-luật đề Việt

Định -chuần có cán - bản pháp lý hoạt động hữu hiệu.

Thứ nhất là dự-luật 102 /69/ HP về • Định chuẩn • Ủy-ban Kinh-tế cũng đã nghiên cứu :

1 ) – Bản - văn nguyên thủy của Hanh-pháp
Thứ hai là dự luật 178/70/HP ( Tu chính điều 32

Bác luật 01266 ngày 30-3-1966 về việc ổn định thành phần

Ban Trị sự Phòng Thương mại và Công kỹ nghệ Saigon . • 2) – Bản văn tu - chính của Hạ-nghi - viện

Chúng tôi kính mời ủy ban kinh tế. 3) Bản văn tu-chính của Thượng-nghi- viện.

Kính thưa Quý đồng việt,
Và 3 bản văn nỉy được ủy ban chúng tôi thảo luận chi

tiết từng điều khoản .

II.- Nội-dung của Dự-luật định chung :

Trước khi trao lời cho Ong Chủ-tịch ủy ban kinh tế,

chúng tôi trân trọng thông báo cùng tất cả quý đồng việt là

trong phiên họp ngày 11-10-1972, Hội đồng Chủ tịch đồng

ý cho chung quyết hai dự.luật vừa kế theo thủ tục thân cấp

•xong một phiên họp.

Đại- cương dư luật Định -chuần gồm 14 Điều, đại ý nhằm

các điểm chính như sau :

1I ) – An-định nhiệm-vụ của Viện Định -chuan
Bây giờ, chúng tôi xin chia nghị trình chính thức ngày

hôm nay làm hai phần. Trước phí là chung quyết Dự thảo

luật số 102/ 69/ HP về • Định chuẩa . 2) – -định việc tổ-chức Viện Định -chuần

An-định việc xử- dụng tiêu - chuẩn Quốc- giu và

tham- quyền của viện Quốc- gia Định-chua.

Chúng tôi kính mời ủy ban Kinh tế.

. MÁ.THẤT ( Thuyết- trinh-viên ).–
4 ) – An-định các biện pháp trừng - phạt,

Kính thưa ông Chủ -tich,

III.– Nhận xét của Ủy- ban :
Kính thưa Quý đồng - viện,

Hôm nay , ủy-ban Kinh-t Hạ-nghi- viện lớn lạnh trình

cùng quý vị và Dự thảo luận số 102/ 69 / HP và Định -chula.

Sau khi họp nội-bộ ủy -ban đề thảo luận bản văn tu .

chính của Thượng - việp, chúng tôi nhận thấy bản văn tu - chính

của Thượng viện là một sự dung hòa cả 3 bản văn của Hành

pháp. Hạ -nghi- viện và Thượng -nghi- viện, và cùng một quan

điểm ngoại trừ cách hành văn .Ngày 28-08-1969, Hoà pháp chuyển Dự thảo luận

này tong Hà -phi - viện đã yêu cầu Quốc hội thảo luận

Siêu quyet , Sau đây là nhận xét của Ủy ban Kinh tế và bản văn tu

chính dự luật Định-chuẩn của Thượng-nghi -iện.

Ngày 21-12-1970. Hạ-nghi-viện tư Dự -theo-luật này

n khoáng- đại thảo luận, ủy-ban Kinh -tế Hạ-nghi- viện có tu

chính vài điều về bản chất và hình thức và khoáng- đại đã

bieu - quyết chấp thuận Dự- bảo-luật tu chính này và chuyên

sang Thượu -phi -viện.

Bản tu-chính dự-luật về định chuẩn của Thượng-nghi

viện gồm có 3 chương và 14 điều.

Điều I : Mục đích :
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Tu chính trong tự như Điều 1 dự luật của Hành pháp,
Điều 14.–Tổng-quát :

Điều 2 : Phạm : Lấy lại Điều 14 của Hạ-nghi- Viện.

Tu chính tương tự như Điều 2 Dự luật của Hanh

phíp.

IV.– Kết-luận và Đi-nghị .

Điều 3 : Viện Quốc gia Định chuau :

Vì bản chất của hoạt động định -cuần, Dự luật về định.

chuần chỉ nhằm mục đích quy- định những nguyên tắc căn bản

như mục- đích, phạm vi, tổ -chức , điều hành vv. ... đó dose

Hành-pháp tùy nhu cầu, ấn-định sau bằng các văn kiện lập-quy ,

như vậy cơ-quan Định-chuần mới có thể hoạt- động hữu-liệu.

Lấy lại Điều 1 của Hạ nghị viện .

Điều 4 : Nhiệm vụ ;

Lấy lại Điều 2 của Hạ nghị viện và bổ túc thêm 1 số

nhiệm vụ của Viện Quốc- gia Định-chuan.

Dự-luật tu -chính về định chuẩn của Thượng nghị- viện

dung-hòa quan - diềm của Hành-pháp, Hạ nghị-viện , thêm vài

đoạn cho sáng tỏ các các vấn-đề và sửa đổi vài đoạn văn

cho có nghĩa :

Điều 5 : Cơ cấu tổ chức :

Lấy lại Điều 3 của Hạ-nghi-viện và bồ-túc thêm vài chi

tiết căn bản cho Viện Quốc- gia Định-chuan.

Với các nhận xét trên đây , ủy-ban Kinh-tế xin trình

trước Quý đồng-viện và yêu cầu quý vị xét chấp-thuận toàn

bộ bản-văn tu-chính của Thượng nghị-viện yêu cầu phúc-nghị .

Trân trọng kính chào ông Chủtịch và Quý đồng - viện.

Điều 6 : Hội- đồng Quản-trị :

O. CHỦ TỊCH.

Lấy lại Điều 4 của Hạ-nghi -viện và đơn- giản bớt. Ấg

định tổ chức- vụ Chủ -tich viện . Tổng Giám đốc Viện quyền

hạn của Hội-đồng Quản trị .

Kính thưa Quý đồng- viện ,

Điều 7 : Hội đồng Quốc gia Định chuẩn ,

Sau phần thuyết-trình của ủy ban Kinh tế là phần thảo

luận về nội-dung các điều yêu cầu phúc-nghị của Thượng

nghi -viện. Chúng tôi kính mời quý động viên nào có ý-kiến

lên diển -đàn.
Lấy lại Điều 5 của Hạ nghị viện và tu chính đôi chút

bình thức.

Điều 8.- Thiết lập tiêu chuẩn.

Chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta bước sang phần thảo

luận về nội-dung các lời yêu cầu phúc nghị của Thượng nghị

viện . Quý đồng- viện nào có ý kiến, xin mời lên diễn đàn .

Nếu không có đồng -viện nào có ý kiến, chúng tôi đề-nghị

chúng ta bieu-quyết đề nghị của Ủy ban Kinh-tế.

Đa Chủ-tịch Việp ban hành bằng Nghị -định thay vì

Tổng trưởng Kinh tế, để nói lên tầm quan-trọng của Viện

Điều 9.- Sử dụng tiêu-chuẩn Quốc- gia.
Chúng tôi kính mời Tổng Thơ-ký đoàn cho kiểm điểm

số Dân - biểu hiện diện . Yêu cầu Cảnh-lại nhấn chuông mời

quý vị Dân-biều vào phòng họp .
Lấy lại Điều 9 Dự -luật của Hạ"phi-Việp và them

doan 9.1.
Kính thưa Quý đồng viện ,

Điều 10.- Kiểm phim và kiểm tra :
Ủy-ban đề nghị chấp-thuận toàn bộ quan điểm của

Thượng nghị viện, Chủ tọa-đoàn chúng tôi áp dụng điều 157

Nội -quy Hạ nghị - viện xin đặt câu hỏi .
Lấy lại Điều 10 Dự-luật của Hạ -nghi- Việp. Có thy

đôi cách hành văn và thêm đoạn C, 10.1 .

Điều 11.– Dấu hiệu và phản biện phần chất :

Quy động viên nào bác bỏ toàn bộ lời yêu cầu phúc

nghị của Thượng nghị-viện , xin giơ tay .

Lấy lại Điều 11 Dự- luật của Hạ- nghi -viện.Có thay đổi

một danh từ đồ đựng thay vì bao bì: them đoạn II đà lạnh

chế sự lạm dụnỹ. 2 vị bác bỏ

Đâu 12. - Nhan-nin hữu-trách:

Lấy lại Điều 12 Dự-luật của Hạ nghị - Viện. Có thêm

1 đoạn văn ở khoản 12.2 cho nó nghe và theo đoạn 12,3

dề quy định trách nhiệm.

Có 2 đồng-việp bác bỏ quan-điện của Thượng nghị.

viện . Chủ tọa-đoàn chúng tôi , chiếu điều 43 khoản 8 Hiển.

pháp , xin tuyên bố quan-điểm của Thượng nghị viện được

coi như là chung -quyết. Chúng tôi xin cám ơn quý đồng -viện ,

Điàu 13.- Từng phạt vi -phạm:

Lấy lại Điều 13 Dự-luật của Hạ-nghi-Việu và có cửa

đội phạm vi hình phạt rộng rãi hơn.

Đến đây chúng tôi xin bước sang phần hai của nghị

trình là chung quyết dự-thảo luận số 178/ 10/HP “tu-chính

điều 32 Sắc-luật 012766 ngày 30 tháng 03 năm 1966 về
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mại và Công-ky-nghệ Việt-nam , ..
việc định thành-phần Ban Trị-sự Phòng Thương- mai và

Công-ky-nghệ Saigon ” .

3) Trong bản-văn tu-chính, Thượng-nghi - việu đồng

quan-điểm với Hạ-nghi-viện viết chữ sửa đổi thay vì Tu-chính

và chữ Việt-nam thay vì Saigon.Chúng tôi xin trao lời cho ủy ban Kinh-t%.

Ô.NGUYỄN-VĂN-DIỆU ( Chủ -tịch ủy - ban Kinh- te).
Nhưng riêng về đoạn 2 , Thượng-nghi-việu turehính lại

như sau “ Thành-phần Ban Trị-sự có thể được thay đổi bằng

Sắc-lệnh của Tổng -thống . Như vậy , Thượng- viện đã bác

bỏ chữ Hành- pháp và thay vào bằng chữ Tông-thống .

.

Kính thưa ông Chủ-tịch,

Kính thưa Quý đồng viện , Lý-do thay chủ Hành-pháp bằng chữ Tông-thống,

Thượng -nghi- việu viện dẫa như sau :Hôm nay, ủy ban Kinh-tế chúng tôi hân hạnh được

phúc- trình trước khoáng-đại dự -tbảo tu -chính Điều thứ 32

Sác-luật số 012766 ngày 30/3/1966 về việc ấn-định thành

phần Ban Trị-sự Phòng Thương - mai và Công-ky -nghệ Saigon

mà Thượng nghi-viện đã yêu cầu phúc-nghi do văn-thư số

2609/TNV/ CTĐH ngày 22-4-1972 .

1 ) Bởi lề tổ - chức công -quyền của Việt-nam thì có Tông

thống và Thủ tướng, do đó, cần nên nói rõ là Sác-lệnh

của Ai ?

Ngày 3-12-1970, Hành-pháp có chuyển đến Hạ nghị

viện bản dự thảo luận tu chính điều thứ 32 Sắc-luật số 012/

66 ngày 30-6-1966 về việc tăng cường một Phó Hội-trưởng

trong Ban Trị -sự Phòng Thương - mai và Công-ky -nghệ Saigon.

2) Bởi vì hiện tại , trong thực-tế , không những Tông

thống mà Thủ -tướng cũng có quyền ký Sắc-lệnh. Nhưng

đứng về phương diện pháp- lý , Thủ-tướng không có quyền

ký Sắc-lệnh .

III . - Kết-luận và Đề -nghị:

Ngày 16-4-1971, trong một phiên họp thoáng -đại, Hạ

nghi- việp đã tu chính và biếu-quyết chấp -thuận.

-Trong chương 4 , Điều 58 của Hiến -pháp Việt-nam

Cộng hòa, có ghi • Tông-thống bổ nhiệm Thủ -tướng .

và Thủ -tướng là người được Tổng -thống ủy -phiệm cầm đầu

Chánh- phủ.

Ngày 20-4-1972 , Thượng nghị-viện họp khoáng đại ,

tu chính điều thú 32 nầy và biếu-quyết chấp thuận. Đồng

thời Thượng nghị- viện chuyên bản tu -chính sửa đổi đến Ha

nghi -việp dề yêu cầu phúc- ghị.

Tông-thống giữ nhiệm-vụ ban hành các đạo-luật và chi

ký sắc-lệnh khi nào luật định rõ đề phần quan trọng cho văn

kiện nữy (thí dụ như bồ nhiệo Đại -sứ , Viện -trưởng ...)

1.- Diện -tiến của Uy ban Kinh -tế :

Tiếp nhận bản văn tu-chính của Thượng nghị - Viện

yeu - cầu khác nghị, ngày 2-1-1972, ủy-ban Kinh-tế đã triệu

tập phiên họp nội-bộ đề thảo luận dự-luật này.

Sắc-luật 012766 do Chủ-tịch Ủy ban Lãnh-đạo Quốc

gia ban hành , điều thứ 8 có ghi rõ : Phòng thương - mại và

Công Kỳ-nghệ có thể được ủy viên Kinh tế cho phép thành

lập, quản- trị bay điều -khiến các cơ -rở v ... Điều thứ 10

có ghi : phòng Thương- mại và Công -Ky-nghệ có thể được

Chủ-tịch Ủy- ban Hành pháp Trung-ương cho phép tạo mái

tay xây dựng các bất động-sản v v ..

Ủy- ban cũng đã tham khảo ý -kiến với Phòng Thương

mại và Công -ky -nghệ Saigon , Nha Nghiên -cứu Pháp-chế và

Luật sư Tòa Thượng-thần Saigon .

II.– Nhật- xét của Ủy ban Kinh-tế :

Xuyên qua Điều thứ 8 và Điều thứ 10 của Sác-luật

012/66 , ủy -ban nhận thấy phòng Thương - mại và Công-ky

Nghệ liên quan thầm -quyền của Hành-pháp (qua ủy-viên

Kinh-tế tức Tông-trưởng Kinh-tế và Chủ- tịch ủy-ban Hành -

pháp Trung -ương tức Thủ-tướng ngày nay) .

1 ) Trong bản văn dự-thảo luật, Hành-pháp lấy tên là

Tu-chính Điều thứ 32 Sắc-luật số 012766 ngày 30-6-1966

về việc ấn-định thành- phần Ban Trị-sự Phòng Thương - mại

và Công - ky -nghệ Saigon ” .
Điều quan trọng của Dự-luật sửa đổi điều thứ 32 Sắc

luật 01266 là biểu-quyết và chấp thuận hai (2) Phó Hội

Trường thay vì một Phó hội- Trưởng, còn danh từ Hành -pháp

hay Tông-thống không phải vấn -đề chính yếu trong dự-luật này.

2) Hạ-nghi - viện sửa lại “ Sửa đổi Điều thứ 32 Sác-luật

số 012766 ngày 30-6-1966 về việc ấn-định thành -phần Ban

Ti- ự Phòng Thương- mại và Công- ty -nghệ Việt- nam ” . Và

thêm đoạn 2 như sau : Thành-phần Ban Trị- sự có thể được

thay đổi bằng Sắc lệnh của Hành-pháp ” .

Hành - pháp ban hành Sắc-lệnh , thì Tông-thống hay Thủ

Tướng Lý Sắc lệnh cũng hợp-lý cả

Lý -do thay đổi chữ Tu- chính bằng chữ Sửa đổi , vì trước

kia chỉ có 1 Phó Hội-trưởng, nay vì sự phát-triển mạnh mẽ

của Phòng Thương- mại , cần 2 Phó Hội-trưởng, nên dùng

danh tự Sửa đồi đúng hơn là Tu-chính .

Một điều quan trọng nữa là , Thượng -nghi- Viện e ngại

rằng: người ta có thể tưởng làm tăng sau khi đã bầu bạn

Tri-sự, hành-phần đó sẽ được sửa đổi bằng Sắc lệnh. Thật

ra thì ý của nhà làm luật lại khác, nghĩa là thành phần Ban

Trị sự ấn-định trên dây có thể được sửa đổi chứ không

phải sửa đổi sau khi bầu . Đó là thành-phần đã ấn-định trên

lý thuyết, chứ không phải là những người được bầu mà Sắc

lệnh có thể thay đổi ngoại trừ mệnh-một bay từ dịch.

Lý -do thay chữ Saigon bằng chữ Việt-nam , vì nội-dung

của Sác-luật 01266 ngày 30-3-1966 và cả điều 32 mới mà

Hành- pháp đề nghị đều đề-cập Phòng Thương-mại và Công

ky -nghe một cách tổng-quát. Và ngay nơi Điều 1 Sác-luật

012766 đã nói rõ.. , Quy-chế tồng - quát các Phòng Thương

!
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B{-mạc : 10 giờ 00Với các nhận xét trên đây, ủy ban Kinh tế xin trình

trước quý Đồng- viện và yêu cầu quý vị xét chấp thuận toàn

bộ bản vặt của Hạ-nghi-việt và bác bỏ bản văn tu chính

của Thượng-nghi-việc yêu cầu phúc nghị,

Kính chào ông Chủ tịch.

Tăng Thơ- .

NGUYỄN - VĂN-THỐNG

Chi -tick ,

NGUYÊN- BA.CẢN

Kính chào Quý vị Đồng-viện ,

1

O. CHŮ- TICH.
S

Kính thưa Quý đồng viện , BIÊNBẢN phiên họp Hạ-nghe - otận tổ : 8 |72 | H2[ BB

Ngày 17 tháng 11 năm 1972.
Sau phần phúc trình của ủy ban là phần thảo luận nội

dung các điềm Thượng-nghi- viện yêu cầu phúc nghị . Chúng

tôi xin mời quý đồng viện nào có ý kiến lên diễa -đa. Nếu

không đồng việp nào có ý kiến , chúng tôi đề nghị khoáng

đại bieu -quyết .

Khai- mạc : 9 giờ 30'

Chủ-tọa phiên họp :

6. NGUYỄN -BA.CẦN

Chu -tich Ha- ghi -viện

Kính thưa Quý Đồng- viện,

CHƯƠNG TRÌNH NGHI -SỰ :

Quan-niệm của ủy ban là đề nghị với khoáng đại bác bỏ

toàn bộ những lời yêu cầu phúc nghị của Thượng-nghi-viện .

Chúng tôi áp dụng điều 157 Nội-quy , xin đưa đề nghị của

ủy ban ra và khoáng đại bieu-quyết : Bầu Hội-thấm đặc biệt Pháp viện nhiệmkỳ 1972 .

1973,

Quý đồng việp nào bác bỏ toàn bộ lời yêu cầu phúc

nghị của Thượng-nghi -viện , xin giơ tay ?

O. CHŮ-TICH .

48 vị bác bỏ
Chúng tôi tin tuyên bố khai- mạc phiên họp.

O. NGUYỄN PHƯỚC- QUANG (Đệ 1 Phó Tổng
Thơ ý ).

Chiếu điều 43 khoản 8 Hiến pháp, quan điểm của Thượng

nghi - viện được coi là chung quyết . Chúng tôi xin cám ơn

quý đồng viện . Chiếu đều 106 Nội-quy Ha- Nghị- Viên. Tông - Thơ

tỷ đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dàn- bều chư ký

tên vào bản danh- cách hiệu-diện ngày 11-11-1912.Kính mời ông Chủ - tịch ủy-ban kinh-te.

. NGUYỄN-VĂN-DIỆU ( Chủ tịch ủy ban kinh-tế).
O.O. Dân bieu Nguyễn-tuấn-Anh

-

Trần -văn- AnThay mặt ủy-ban tinh-tế và thuyết trình- đoàn, chúng

tôi xin cảm tạ Chủ-tọa -đoàn và quý vị đồng viện đã biau

quyết hai dự luật vừa qua , Nguyên - Phúc- Liên Bảo

Va tay Nguyên -ngọc- Bảy

Ô. CHỦ- TICH Nguyễn -văn- Binh

Huynh- trung - ChínhChúng tôi xin thay lời tất cả quý vị Dân-Điệu đà cám

ơn Ông Chủ-tich và toàn thể quý vị ủy viên trong ủy-ban

Kinh -tế đã nố-lực hoàn tất hai dự thảo-luật vừa qua đề Hi

viện chung quyết ngày hôm nay .

Lý - qui - Chung

Nguyễa- hữu- Chung

Chúng tôi kính mời quý đồng-viện sáng mai đến họp

đông đủ lúc 9 giờ với nghị -trình là bầu Hội -thấg Độc

biệt Pháp - yiện nhiệm-kỳ 1972-1973. Chúng tôi xin

ơn tất cả quý đồng-viện trước .

Trần-cảnh- Chung

Huỳnh - văn - Có

Đến đây, chúng tôi tuyệt- bố b - mạc phiênhọp.
Nguyễa- đức- Cung

binh-xuân- Dũng
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O.O. Dân - bieu Nguyên - minh- Đăng Ô... Dân-bieu Huynh -văn -Tứ

Trần-văn-Đôn Đeo- văn-Té.

Nguyên -tấu- Đời Có tất cả 104 Dân-Điều kiện-điện .

Nguyên-long- Giao
Kính thưa ông Chủ-tich ,

BA Trần-thị- Hoa tụ Phấn Kính thưa Quý đồng viện.

00 Ta -thanh- Hội Tiếp theo là phần thông báo .

Phan -tấn - Hùng Chúng tôi xin thông báo cùng khoáng dại việc Dân biểu

VG-hữu-Thu vi rút tên ra khỏi Khối Dântộc Xãhội

Diệp - văn - Hưng

Chúng tôi xin trình dọc trước khoáng-dại nguyên văn

Văn-thư của Dân-bieu V6 - hữu- Thu :
Dương - minh- Kính

Durong - vy -Long Saigon , ngày 26/10/1972

Hồ - kim - Long
Kính gởi Dân biểu Tưởng-khối Dântộc Xã hội

Hạ-nghi - viện Việt-nam Cộng hòa

Trần Lộc

Son

Phan - ăn - Lớn

Thư ông Trưởng khối,

ВА Nguyên-thị-Lý

00 Dodo -Mai

Vì lý-do đặc-biệt , tôi xin được rút tên ra khỏi Khối Dân

tộc Xã hội ke-từ ngày hôm nay để ở trong hàng ngũ những

Dân- hiều thông Khối.

Vu- Công Minh

Nguyễn-văn-Ngân

Chiều điều 82 Nội-quy, tôi trân trọng thông báo lên

ông Trưởng khối.

Phạm -thanh- Ngọc Ký tên,

Tần- minh - Nhật
Dâu- bieu VỎ-HU-THƯ

Nguyên- kia - Phùng Bản sao kính gởi :

Phạm-văn- Răng Ông Chủ tịch Hạ-nghi-viện

Thach - lang - Sa
Ba kính tường

V6 -thanh- Sơn 1 Ông Trưởng Nhóm Dân-tộc

Tần - ăn - Sơn •Đề tường ,

Lý-Tin-Tui Kính thưa Ong Chủ-tich ,

Sơn - Thị Kính thưa Quý vị ,

Nguyên-tất-Thinh Sau đây, Tống Thơ-ký - đoàn chúng tôi thông qua chương

trình nghị sự ngày hôm nay :

Hoàng Thông

Nguyễn Lưu Thời

1 ) Nhật-ký địa phương ;

2) Bầu Hội-thấm Đặc-biệt Pháp-Viện nhiệm-kỳ 1972 –
1973.Trần- văn- Thun

Le- văn - Tính Kính thưa ông Chủ -tich ,

Nguyễ - Tổ Kính thưa Quý đồng viện ,
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Phần trình-bày của Tổng Thư ký-đoàn chúng tôi đến

đây là chấm dứt.

không ? Để chứng- minh rằng bản tin phối-kiềa tại địa.

phương nhiều khi không được chính xác, tôi xin dẫn chứn :

như sau :

Xin thành thật cám ơn Quý vị .

Ô. CHỦ- TICH

Kính thưa Quý dồng - viện,

Có hai anh em ruột , người em khoảng 50 tuổi, người

anh 60 tuổi . Người anh gia lum khum ở trong chùa đề lo

ăn sóc , sửa sang chùa chiền được sư - trưởng ở chùa đó cho

một miếng đất nhỏ thuộc pham-vi của chùa và trồng một ít

khoai , củ cải . Người em cũng muốn trồng trọt trên miếng đất

đó , như g bị người anh ngăn cản , cho nên người em tức giận

báo cáo cho Trung- đối-trưởng Nghĩa-quân rằng ông anh đó

là Cộng-sản.

Về phần Nhật -ký địa phương hôm nay chỉ có một đồng

viện ghi tên .

Chúng tôi xin mời động việp Châu - Nghét:

6. CHÂU-NGHÉT.

Vì mấy năm trước, lúc còn khỏe, ông anh y có đi vô

bìa rừng , núi để làm rẫy nên có thể gặp Cộng -sản , nhưng hơn

một năm nay ông ở tại chùa thì tại sao bây giờ ông lại bị

khép vào tội hoạt- động cho Cộng -sản ?Trong phần nhậtký địa -phương hôm nay chúng tôi xin

được phép trình bày tại diễn-dàn này một vấn-đề chung cho

toàn thể các địa phương chúng ta . Đó là vấn-đề kế-hoạch

Phụng hoàng.

Chẳng hạn những người hồi trước năm 1945 có làm Chủ

tịch Xã hay làm đoàn trưởng thanh-niên tiền- phong gì đó,

đến bây giờ hồ -sơ vẫn còn lưu trữ , rồi cũng bị khép vào hàng

ngủ hoạt-động phá -boại hạ tầng cơ sở theo kế- hoạch F.6 bayKính thưa ông Chủ-tich,

sao ?

Kính thưa Quý vị .

Kế hoạch Phụng hoàng được Hành- pháp đưa ra với mục

đích là để triệt - hạ bọn Cộng-sản nằm vùng đang lăm le xâm

nhập vào hạ tầng cơ -vở của chúng ta nhằm phá hoại những

công-trình phát triển nông thôn của chúng ta , cũng như xâm

nhập vào thị-xá của chúng ta. Đây là một kế hoạch rất tốt

mà Chính - phủ đã đề ra với mục đích kể trên ,

Khi có một nguồn tin ở địa-phương báo cáo người đó

bị tình nghi là hoạt-động cho Cộng-sản thì người đó sẽ bị

an-trí 3 tháng, nếu hai nguồn tin thì bị 6 tháng, ba nguồn tin

bị 9 tháng , và cứ thế nếu nhiều nguồn tin nữa là 1 năm , 2

năm trở lên ,

Chắc chắn bất cứ ai trong chúng ta cũng không ưa Cộng

sản , nhưng còn một số người ở nông thôn có những tư -tưởng

không phải là họ muốn theo Cộng-sản nhưng vì bất mãn với

những viên chức xãhấp tại địa-phương mà họ đứng ở thế

lừng chừng gây ra sự chống đối lẫn nhau và do có đó những

việc triệt hạ tại nông thôn .

Việc làm như vậy nếu bắt đúng được cán bộ Cộng sản

hay bắt đúng người có hoạt-động cho Cộng-sản thì rất tốt vì

sẽ làm cho Cộng-sản bên ngoài không thể xâm-nhập vào địa

phương, vào xã , ấp của chúng ta được. Trái lại, nếu bắt

nhầm thì thật oan uồng cho người dân lành vô tội .

Theo chúng tôi biết , cơ-quan an-ninh địa- phương. Cảnh

sát đặc-biệt bắtlàm có tới 50 hay 60% . Do đó kế hoạch có

một đường hướng rất tốt , nhưng khi thi -hành sai lạc thì lậu

quả rất tai hại là gây sự bất mãn trong dân -chúng ở địa

phurong.

Nói về hạ tầng cơ-vở, chúng ta thấy những bản tin tức

trong đó có những nguồn tin của nhiều cơ- quan trong áp

hay là xá trình lên cơ-quan an-ninh tại địa phương , quận

cũng như tinh . Sự phối-kiềm các nguồn tin này cho thấy có

nhiều ưu điểm cũng như khuyết- điểm :

Chúng tôi đi tới đâu cũng được nghe nói như vậy cả ,

mặc dầu họ không theo Cộng-sản , nhưng khi Cộng -sản kéo

về , họ vẫn không có phản ứng mạnh để chống đối hoặc báo

cáo lên cấp trên bắt tại trận .Ưu-điềm là được nhiều cơ quan ở cấp dưới báo cáo

lên cơ-quan an-ninh tại địa-phương về cho biết một người

nào đó có tư -tưởng Cộng-sản hoặc hoạt-động cho Cộng-sản .

Khuyết-điện là trong trườnghợp chỉ có một người bị

một người khác phao-su là Cộng-sản tằm vùng rồi đưa một

nguồn tin báo cáo cho cảnh-sát , cho ông Trung-dội -trưởng

nghia -quân, cho ông xã-trưởng về những người này làm báo

cáo , hoặc qua một trung-gian - khác nữa .

Do đó , kế hoạch Phụng-hoàng không được xử - dụng

đúng và đã làm Chính-phủ ta phải chịu thiệt-hại một phần

nào . Trong kế hoạch tình thương xóa bỏ hận-thù đã có

nhiều Cộng -sản cầm súng hoặc những binh dội của Cộng -sản

về quy hoàng.

Do đó những vị tiên không được biết mặt người bị tố

cáo là Cộng-sản mà trái lại chỉ biết người đưa nguồn tin cho

cơ-quan xã , ấp dề trình lên cấp trên , vì người đó rất thân

cận với xã ấp . Nguồn tin như vậy mà được xem là đã phối

kiềm , thưa quý vị , chúng ta có thể tin hoàn toàn vào bản tin

đó được không ?

Khi chúng ta được tin -tức chắc chắn hay biết lờ mờ

những người có tư-tưởng Cộng-sản, tại sao chúng ta không

có những người hướng-dẫn cho những cơ-quan on- sinh tình

báo ở địa-phương cũng như kế hoạch Phụng-hoàng đã móc

nối những người đó làm phản gián, phản Bội tuyển lại ?

Theo chúng tôi , cơ quan an-ninh địa-phương quận hay

xã nên thận trọng khi họ phối-kiếm các nguồn tin , nghĩa là

họ phải diều-tra kỹ lưỡng của nguồn tin đó có đúng như vậy

Tôi được nghe nhiều bạn đồng viện của chúng tôi ở

các địa-phương khác , ở những quân khu khác nói rằng việc

thầu rừng , thầu giang , thủy lợi hay kinh mạch, nếu người nào

trúng thầu thì đương nhiên phải đi vào rừng làm đìa, làm

dáy bắt cá . Nếu bắt cá như vậy cũng có ngày té gặp Cộng

sản và bị nhóm kinh-tài Cộng-sản thâu thuế .
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Tóm lại , chúng ta sẽ bầu cử 5 Hội- thần thực thụ và

2 Hội-thâm dự-khuyết bằng cách bỏ phiếu kín .

Như vậy họ sẽ bị chụp mũ là tiếp-tế cho Cộng- sản.

Chúng tôi công -phận là họ có tiếp-tế cho Cộng-sản, nhưng

chúng ta tự hỏi , tại sao những người có tinh thần Quốc- gia

muốn đi làm ăn ở bìa rừng để nuôi gia đình mà họ bị bắt

buộc phải đóng thuế cho Việt -cộng ? Sở di dân chúng hành

động như vậy là vì trong trường-hợp này chính-quyền không

thể bảo vệ an-ninh cho họ .

Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị Tưởng-khối và quý

vị Dân biểu thông Khối đề cử ứng cử viên , hoặc là quý

đồng viện nào muốn ứng cử, chúng tôi kính mờilên đến-đàn.

Chúng tôi xin nhắc lại là chúng ta ở trong giai đoạn đề

cử và ứng cử.Thế rồi họ cũng bị bắt và họ bị an-trí 3 tháng hoặc 6

tháng. Thành ra tại địa phương chúng tôi trong năm nay , vấn

đề giang , thủy-lợi, dìa , bàu , ít ai dám ra đứng thầu , vì nếu

thầu thế nào cũng bị bắt , mà bị bắt thì bị an trí , an trí rồi

thì có ke -hoach F.6, mà F.6 thì không có thả ra .

Chúng tôi kính mời Quý vị Trưởng khối.

Mộtlần nữa, chúng tôi kính mời quý vị Trưởng - khối đa

cử ứng -cử - viên hoặc có đồng-viện nào đề cử hoặc là ứng -cử ,

chúng tôi kính mời lên diễa -đun.Vấn- đề đó đã gây nên những sự chia rẽ tại địa phương

rí trầm trọng, Chúng tôi đến địa-phương nào cũng được

đồng bào hỏi hai và cho biết có sự chia rẽ như vậy.
O. PHẠM-DUY-TUỆ.

Vì vậy , chúng tôi có hai đi-nghị : Kính thưa ông Chủ -tich ,

Kính thưa Quý đồng việt ,1 ) Xin quý vị hỗ trợ chúng tôi để yêu- cầu Hành- pháp

và những cơ - quan an ninh xét lại kế- hoạch Phụng- Hoàng,

nhứt là tiềm -soát ke -hoạch đó , vì nếu ta ra lịnh mà không

kien-soát tức là a linh mù .
Đại- diện cho vị Trưởng-khối Cộng hòa , chúng tôi xin

được trìnhtrọng đề cử Dân-bieu Nguyễn-văn- Chi ứng cứ vào

chức vụ Hội -thấm Đặc- biệt Pháp - iện.

2) Xin quý vị bố-trợ chúng tôi đề-nghị với Hành-pháp

và cơ -quan địa -phương xét lại tất cả những phần tử đã bị bắt,

cũng như phối-tiền lại những tin tức hầu những người đó

hưởng được sự khoan hồng

(Vē ay)

Trân trọng kính chào ông Chủ -tịch và Quý vị .

Ố , CHỦ-TICH

- Động-viện Phạm-duy -Tuệ đề-cử động- viện Nguyễn -văn.

Chi.fe
(Vỗ tay)

O. CHŮ-TICH. Chúng tôi kính mời Trưởng-khối Dân- quyền.

Kính thưa Quý đồng việt , 6. NHAN-MINH-TRANG ( Trưởng -khối Dân

quyền ).=

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần phật - ký địa

phương và đi vào nghi-trình chánh-thức ngày hôm nay là

bầu Hội -thấm Đặt- biệt Pháp- viện nhiệm kỳ 1972-1973.

Kính thưa Ong Chủ -tich,

Kính thưa Quý đồn viện ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Khối Dân -quyền chúng tôi xin đề-cử Dân-bieu Hồ-ngọc

Cứ ứng-cử vào chức vụ Hội- thầm Đặc-biệt Pháp - viện.Trước khi tiến hành cuộc đầu phiếu, chúng tôi trình

đọc quý đồng viện nguyên văn điều 3 của luật số 12/69

ngày 24-9-1969 liên -quan đến thể thức bầu cử Hội-thấm

Đặc-biệt Pháp-viện ,

(Vỗ tay)

3

Ô , LÊ ĐÌNH DUYÊN ( Tưởng -khối Dân-tộc Xi

hội).

Kính thưa ông Chủ tịch .

Sau đây nguyên văn của điều 3.- Mỗi viện sẽ cử 5

Hội-thấm thực thụ và 2 Hội-thầm dự-khuyết trong một phiên

họp khoáng đại công khai theo thể thức bỏ phiếu kín . Trên

mỗi lá phiếu chi được ghi tên 1 ứng cử viên . Năm (5) ứng

cử viên nhiều phiếu nhất được đắc cử Hội -thấm thực

thụ. 2 ứng cử-viên có số phiếu kế tiếp sẽ đắc cử Hội-thấm

dự khuyết.

Kính thưa Quý đồng - viện ,

Trường hợp đồng phiếu người nhiều tuổi hơn dắc-cử.

Khối Dân-tộc Xã hội chúng tôi xin hân hạnh được đề

cử Dân- bieu Trần -ngọc- Giao, ứng-cử Hội -thầa Đặc- biệt

Pháp - Viện pháp-nhiệm 1972 - 1973.

Hội-thấm dự-khuyết thay mặt Hội-thấm thực thụ khi vị

này vắng mặt hay bị cáo tỵ . (Vỗ tay)

6. LƯU- QUANG-SANG.Trong suốt thời gian đảm nhiệm chức-vụ tại Đặc-biệt

Pháp- Việu nếu Hội-thấm là luật- sẽ không được hành nghề

vì bé coi như bỏ sót tên trong danh hiệu luật-sư-đoàn. Kính thưa ông Chủ tịch.
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Kính thưa Quý vị đồng viện ,

Chúng tôi xin trân trọng đề cử Dân-biều Y - Dhe- Adaơng

vào chức vụ Hội-thấm Đặc-biệt Pháp - viện ,

Chúng tôi cuop xin lưu ý tất cả quý đồng viện là chúng

ta bầu 5 Hội-thấp Đặc-biệt Pháp-viện thực-thụ và 2 Hội

thầm dự khuyết. Ở đây chỉ mới có 6 vị . như vậy kết quả

đương -nhiên sẽ là 5 thực-tụ 1 dự khuyết, như vậy còn

thiệu một ứng- cử - ện nữa . Nếu quý đồ 8 viện thấy có thu

được , đề bầu cho đúng luật số 12/69, chúng tôi xin quý vị

đề cử thêm một ứng cử viên nữa.

(Vỗ tay )

O. TO- ĐỨC- HẠNH. ” O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM. –

Kính thưa ông Chủ- tich, Chúng tôi xin trân trọng đề cử Cụ Ngô-trọng Hiếu vào

chức -vụ Hội-thấm Đặc- biệt Pháp-iện.

Kính thưa Quý vị đồng việt ,

(V& tay)

Đại diện Khối Độc -lập, chúng tôi xin đề cử Dân-hiều

Trần -công - Định ứng- cử vào chức vụ Hội-thầm Đặc-biệt Pháp

viện Diên- khóa 1972 – 1973.

Ô. NGÔ-TRONG- HIẾU.
--

Kính thưa ông Chủ tịch,

(Vo tay)

Kính thưa toàn thể Quý đồng- viện,

Ô. CHỦ- TỊCH.

Chúng tôi kính mời quý động viên nào còn đề cử nữa

làn diễn - dân,

Tôi rất xúc cảm trước cảm-tình nồng nhiệt của đồng

viện Trương-phư - Thiền, nhưng tôi xin ông Chủ-tich a quý

đồng việc biết cho rằng tôi có những lý-do riêng nên không

thế nào ứng-cử được vào chức-vụ Hội-thấm Đặc- biệt mà bạn

Trương -như - Thiềm vừa đề-cử .
Ô, NGUYỄN-NGỌC-LIÊN.

Thưa ông Chủ -tich,
Vậy, xin ông Chủ-tich vui lòng cho phép tôi được rút tên.

Xin cám ơn Ông Chủ -tich và Quý vị .
Thưa Quý đồng việt,

(Vỗ tay)
Riêng cá nhân chúng tôi xin đề cử động viên Nguyên-

- Lương.
O. CHŮ- TICH

(Vỗ tay)
Đồng-viện Ngô-trọng Hiếu xin rút tên re khỏi danh - ách

ứng-viên .

O. CHŮ-TICH .

Kính mời đồng- viện Trưởngkhối Dân -quyền ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

. NHAN MINH TRANG (Trưởng khối Dân-

quyền.)Còn có đồng việc nặc đề cử hoặc ứng-cử chúng tôi kính

mời lên liến-dn.

Với tư-cách cá-nhân, tôi xin đề-cử động - viện Vương

đơn - Thông,
Kính thưa Quý đồng viện ,

O. CHỦ-TỊCH.–
Nếu không còn động viện nào đề-cử hoặc ứng-cử nữa ,

chúng tôi xin chấm dứt giai-đoạn đề cử và ứng-cử .
Đồng-viện Nhan-minh-Trang đề cử động-viện Vương

sơn - Thông, chúng tôi kính mời động-viện Vương " Hơn - Thong

Chúng tôi xin đọc lại danh-sách tất cả quý vị ứng-cư

tin : (Vỗ tay)

1- Ô. Nguyễn-văn-Chi Ô . VƯƠNG-SƠN-THÔNG.

2- O. Hồ-ngọc - Cứ Xin thành thật đa tạ Ông Trưởng-khối Dân- quyền đã

dề-cử tôi . Sự-thật tôi không dám nhận chức-vụ đó .

3- Ô. Trần-ngọc- Giao

Xin cám ơn tất cả Quý đồng - viện.

4-0. Y.Dhe - Adrong

6. NGO-XUAN-THU

5- O. Trần-công-Định

6- Q. Nguyễn-b4 - Lương

Hai vị được đề cử : Thứ nhứt là Cụ Ngộ-trong- Hiếu và

sau nữa là Ong Vương- sơn - Inous, deu tư cuoi , 1 rout wou
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đề cử nằ, chúng tôi trân trọ" g đề cử Dân- biều Trần - đình

Ngọc vào chức vụ Hội-thấp Đặc biệt . Xin cám ơn quý vị ,

Khối Dân-quyền chúng tôi xin đe-cử động - viện Nguyu

văn-Bảy vào ủy - ban kiem-oát .

(V& tay)
O. CHỦ-TICH

Ó. CHÚ TICH. Chúng tôi kính mời quý động việc không Khối đa cử

dùm một vị đại-diện:

Kính thưa Quý đồng viện .

Ngu không còn động viên nào ứng-cử hoặc đề cử nơi .

chúng tôi xin chấm dứt phần đề cử và ứng-cử đề đi sang

phìn khác.

Chúng tôi kính mời một đồng- viện thông Khối xung

phong đà hợp tác với tất cả đại-diện các Khối khác. Nếu

quý đồng-viện không Khối không đề cử người , chúng tôi để

nghị tất cả đại -diện của các khối lên trên bàn Tổng Thơ .

kýđoàn đề cùng với Tổng Thư ký-đoàn kiểm soát cuộc đầu

phiếu ,

Chúng tôi kính mời động viện Trần- thanh - Ngọc.

O. TRÀN.AINH -NGQC.

Chúng tôi rất cảm kích tấm chân tình của Anh Dân biểu

Ngô Xuân Thu và một số quá động viên đã có lòng ru ái chúng

tôi Tuy nhiên , vì nhận thấy chúg • ôi còn quí tẻ về kim

nan chức vợ nầy . chúng tôi xin thành thật cám ơn bạn Ngô

xâ• Tu vì tất cả quý đồng việc , gia được rút tên ra khỏi

danh sách đe-cử.

Chúng tôi yêu cầu quý vị đại diện các Khối mở tùng

phiếu ra và trình thùng phiếu trống cho thoáng đại . Bạy

giờ , chúng tôi xin Tổng Thư ký đoàn xướng danh và cho

quý đồng viên lên bỏ phiếu . Trước khi tiến hành cuộc đầu

phiếu , chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là trên mỗi lá phiếu

chi được ghi tên một ứng cử viên mà thôi .

!

Ô NGUYỄN-PHƯỚC- QUANG (Độ I Phó Tổng

Thơ ký). -

1

(VE ray)
Chiều điều 124 Nội quy Hạ-nghi- viện, Tổng thư ký

đoàn chúng tôi xin lần lược xướng danh quý vị Dâu-bieu .

O. NGUYỄN-VĂN- DIỆU,

Tôi xin giới tiêu Dâubều Nguyễn- văn- Ca ra ứng cử

chức vụ Hội -thấm Đặc- biệt Pháp- riệu.

Kính mời quý vị Dân-biểu được xướng danh đến nhận

là phiếu và bỏ phiếu.

(Quý vị Dân-bieu lần lượt len bỏ phiếu

theo thứ tự nấu tự)(V tay)

O, CHŮ -TICH O. CHŮ -TICH

Chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt phần bỏ phiếu và xin

mời quý vị ủy viên thui thùng phiếu và kiểm soát số phong bì .

Tôi xin cám ơn tất cả quý đồng-viện ; bây giờ chúng

tôi xin chấm dứt phần dề cử và ứng - ử . Chúng tôi kính mời

Quý vị Trưởng bối, Quý vị Dân biểu không Khối đề cử

đi-dện dà làm quan- at - viên và cùng với Tổng thư ký- đoàn

tiến hành cuộc đầu phiếu. Chúng tôi xin mời ông Tưởng

khối Cộng hòa .

Chúng tôi xin tuyên bố cuộc kiểm phiếu bắt đầu .

O. PHẠM-VĂN-ÚT ( Trưởng -khối Cộng-Hòa. –

Kính thưa quý đồng viện , sau khi quý vị ủy viên tiến

soát thì có 122 đồng việc bỏ phiếu và có đủ 122 phong bì .

Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị đại diện Khối và Tông Thơ

tỷ đoàn cho kiểm phiếu .

Tôi xin đề-cử động - viện Lê-chi - Hiếu làm ủy viên trong

việc kiểm phiếu.

O, TO-ĐỨC- HẠNH ( Iồng- tho -ký Khôi Độc-lạp)
( Kiểm phiếu)

Khối Độc-lập chúng tôi xin đề-cử Dânbiểu Vũ Công

di- diện Khổi vào ban kiểm phiếu :

O. NGUYỄN -PHƯỚC- QUANG ( Đệ 1 Phố Thơ

ký).
6. LỄ . ĐÌNH . DUYÊN ( Trưởng - khối Dân tộc

Xãhội). -
Chúng tôi xin đọc kt quả cuộc kim phiêu :

Khối Dân tộc Xã-hội chống tôi xin đề-ử Dân-biểu

Nguyên-cô g-Hoan tham-dự vào việc kiểm phiếu.
O.O, Hồ-ngọc-Cứ 30 phiêu

Tần-ngọc - Giao 28 phiếu
Xin cảm ơn Quý vị ,

Nguyễn-văn-Chi 21 phiču

6. NHAN- MINH . TRANG ( Trưởng-khối Dân

quyền).-

Tin -công- Binh 15 phiếu
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0.O. Y.Dhe -Adrọng 15 phiếu Đến đây , chúng tôi xin tuyên bố bế mạc phiên họp .

Nguyễn- bi- Lương 6 phiếu

Nguyễn- văn - C 5 phiếu
Be -mac : 11 gið 00

Phiếu trắng 1 phiêu

Phiếu bất hợp lệ 1 phiếu

O. CHỦ.TỊCH .=

Tông-tho - ký,

NGUYỄN VĂN-THỐNG

Chi-rich ,

NGUYỄN-BA-CẦN

Chúng tôi xin tuyên bố kết-quả cuộc bầu cử Hội-thấm

Đặc- biệt Pháp- viện nhiệm kỳ 1972 - 1973.

Được dắc-cử Hội-thấm Đặc-biệt Pháp- việc thực thụ quỹ

động viên có tên sau đây :
BIÊN- BẢN phiên họp Hạ- Nght- ofện số : 09| 72| H2[ BB

Ngày 18 tháng 11 năm 1972.

... Hồ-ngọc- C6 30 phiếu

Kha-mạc : 9 giờ 45 °

Trần -ngọc- Giao 28 phiếu

Chủ- tọa phiên họp :

Nguyễn -văn - Chi 21 phiếu

Ông NGUYỄN-BÁ- CẦN,
Đồng Lạng 4 với 15 phiếu có hai đồng việc :

Chủ- tich Hạ-nghi- viện.
O.O. Trần Công Định

CHƯƠNG TRÌNH NGHI-SỰ :

Y -Dhe- Adrong

Thảo-luận và biểu quyết theo thủ tục khẩn cấp :

(Vỗ tay )
- Dự thảo-luật số 203|7i /HP : Phe -chuẩn qui chế

của Tô-chức Thế-giới và Du-lich (OMT) : .

Được đăc-cử Hội-thấm dự -khuyết Đặc biệt Pháp viện

nhiệm kỳ 1972 – 1973 hai đồng viên có tên sau đây :

b- Dự thảo-luật số 176/70/HP ( Phê-chuan bản tu-
chính Hiệp- định Quốc-tế năm 1960 và bảo vệ phân mạng

ngoài biển .

O... Nguyễn Bá Lương với 6 phiếu

Nguyễn -văn - Ca với 5 phiếu

O. CHŮ -TICH.

(Vỗ tay)
Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc.

Kính mời Tông-thu - ky- đoàn.

. NGUYỄN PHƯỚC- QUANG (Đệ 1 Phó Tổng
Thơ - ký ),

Chúng tôi xin cám ơn tất ci Quý vị động viện .

Kính thưa Quý đồng- viện, Chiều Điều 106 Nội-quy Hạ-nghi -viện, Tổng thư ký

đoàn chúng tôi xin xướng danh Quý vị Dâu-Điều chưa ký

tên vào danh -sách hiện diện ngày hôm nay :
Trước khi bế mạc, chúng tôi kính mời Quý đồng-viện

vui lòng đến họp đông đủ vào lúc 9 giờ sáng mai. Nghị

trình ngày mai là thảo luận và điều quyết hai dựluật về :
Ố... Dân- biều Nguyễa cuốn- Anh

L- • Qui-chế Tô-chức Thế -giới về Du lịch •
Trần -văn - Âu

Nguyễn- Phúc Liên-Bảo2 – Tu -chính • Hiệp- định Quốc tế năm 1960 về bảo

vệ nhân mạng ngoài biển ^ .

Tương -Xuân - Bảo

Chúng tôi xin Quý đồng viện đến họp đông đủ và xin

cám ơn Quý đồng- việp trước, Nguyên-ngọc-Bảo
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Ố... Dân- biểu Hộ-ngọc- Cân O.O. Dân- biều Nguyễn-văn-Ngân

Lý- qui - Chung Phạm-thành-Ngọc

Nguyễn -huu - Chung Nguyễa-trong-Nho

Trần - cảnh - Chung Hồ -ngọc- Nhuận

Lý-giu- Coóng Trän -minh -Nhựi

Huỳnh-văn - C6 Phang-công - Phú

Định-xuân - Dũng Nguyễn-kim-Phùng

Le - dinh - Duyên Nguyễn-văn-Phùng

Tần -văn - Đột Nguyễn -văn-Phước

Nauyển -tâm - Đời Nguyễn-văn-Qui

Đao-hữu- Giao Phạm-văn-Răng

Nguyên long - Giao
Thach -lang - Sa

Nguyễn -văn- Hàm
Lưu -quang - Sang

Tô -đức- Hạnh
Gip-a-Sáng

Tần -văn -Sơn

Nguyên -hữu.Hiệp

Lý - Hiền - Tài

Ba. Dân-bieu Trần -thi - Hoa tự Phân

Sơn - Thị

O.O. Dân biểu Tôn-thất - Hoán

Nguyễn -hữu- Thời

Phan - n- Hùng

Trần- văn- Thung

Phan -xuân- Huy

La-văn-Tính

Diệp - văn- Hương

Nguyên-T6

Le- quan - Liêm

Le -tấn - Trạng

Nguyên-ngọc - Liên

Lý -trường-Tân

HE -kim -Long

Huỳnh -văn- Trứ

Trần - Lộc

Đeo -văn- Tó

Phan -văn- Lớn

Nguyễa-phước Vinh - Tùng

Ngô -văn - Luôn

Nhữ-văn - Up

Đặng- quang- Lượng
HồUyên

BỊ DÂn-bin Nguyên-thi- Lý
Tổng kết có 88 Dân biểu hiện diện ngày hôm nay.

Kính thưa Ong Chủ-tịch ,O.O, Dân-bieu Nguyên-Mậu

Vũ-công - Minh Kính thưa Quý vị đồng viện ,

Bai-ya -Mý Sau đây Tổng Thư ký đoàn chúng tôi xin trình lọc

8
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Chương trình Nghi- ự phiên họp thoáng đại ngày hôm nay:

1- Nhật ký địa phương

Tôi cũng đặt gh - rin tại wo Tông- cuộc Tiep-tế tại

Siwon lại chỉ thị cho đại- diện Tông-cuộc Tip-tê tại Vùng

1150 g được bán sao cho vy -bn Cứu-trợ Nạn -nhân Chiến

cuộc Đi-pẳng. Đại cớ gạo Mỹ di de dành cho kho an-toàn

và khuyến khích mua gạo tự-do của các công ty tư - nhân .2- Thảo luận và biều quyết theo thủ tục thân cấp

trong một phiên họp :

+) - Dự-theo-luật số 205/7I /HP • phê chuẩn qui chế

của Tô- chức Thế- giới về Du-lich

Nhưng đại-diện Tông- cuộ : Tiếp-tế tại Vùng lại mời

thương- gia cao đến bến 150 tấn gạo Mỹ dài kèm theo 3.000

thùng tức gồm có 144,000 Hộp sử đặc đi quí kỳ hạn ,

trong khi ấy ủy ban Cứu-trợ lại thiếu sữa cho trẻ em chiến bạn

gần 1 tháng. Những sự kiện nkư tôi đã trìnhbày trên, không

hiệu các công-ty mê cốc Đa-tăng dựa hơi vào ông lớn nào ,

hoặc được ông bự nào “ hợp tác mới dám lộng hành như thế.

b ) - Dự-thao-luậ : số 176/70/HP • Phê chuẩn bản tu

chính Hiệp-định Quốc- tế năm 1960 về bảo vệ nhân mụng ngoài

bien .

Kính thưa Ông Che-tịch ,

Kính thưa Quý vị đồng viện ,

Vì vậy tôi đã yêu - cầu : Điều thứ nhất Bộ Xã-hội đưa

ra ánh sáng vụ này. Điều thứ hai Bộ Kinh-tế ( Tông - cuộc

Tiếp-te) bán Rao và sửa cho ủy ban Cứu -trợ để đồng blo

không phải ăn tắm thay tạo và chậm trễ hằng tháng như thời

gian qua .
Phần trình bày của Tổng Thư ký đoàn chúng tôi đến

dây chấm dứt, xin cám ơn Quý vị .

O. CHŮ-TICH.

Và động viên Nguy8h - ăn - Kim cùng đơn vị chúng tôi ,

quý vị Nghịviện Hội- dồng Tỉnh Quảng trị cúng tổ - cáo vụ

gạo trộn 91% tấm và nylon , dồng vêu-cầu chính - quyền trung

rong điều-tra và trừng trị những kẻ chủ mưu.
Kính thưa Quý đồng việt ,

Về phần nhật ký địa phương. hôm nay có một đồng

viện ghi tên . Chúng tôi kính mời đồng việu Tư- đồ-Minh.

Lời yêu -cầu của chúng tôi được chính -quyền trung - long

lưu tâm và ngọy sau đó một phái- đoàn Trung-ương n điều

trở tận nơi, thi tận mắt, nghe ta tại những thảm cảnh của

đồng bào chiến nạn và những tế trọng của tập đoàn tham

abúng ...O. TƯ-ĐỒ.MINH.

Kính thưa ông Chủ tịch, Việc làm của phái-đoàn kết quả 3 công- ty cạo bị câu

lưu, ông Phó Thị-trưởng. hai ông trưởngty Tài chính và

Kinh-tê, ông Phó Trưởng-ty Xã hội thuộc Thị xã Bà -ply

bị cách chức và nội và ông lớn tại địa phương bị lien- quan.

Kính thưa Quý vị đồng viện,

Trong phần nhật- ký địa- phương hôm nay tôi xin phép

dược trình-bày về vụ “Hạm gạo cứu-trợ tại Đà-rắng , mà

mấy ngày gần đây có một vài tờ báo đăng tải những tin tức

không đúng sự thật , không những có lợi cho tập đoàn tham

nhúng và giao thương mà có thể làm thiệt thòi đến sự cứu.

trợ của 150.000 đồng bào chiễn nạn Quảng trị vốn dĩ cực

khô, lại càng cực khổ thêm về cố ý xuyen-tạc , chụp mũ cá- nhân

tôi .

Riêng về Đại-diện Tông-cuộc Tiep -tê tại vùng I đã trực

tiếp bán gạo cho ủy ban Cứu-trợ Nạn-nhân Ca fa-cuộc chứ

không phải mua gạo của các công -ty tư nhân nữa .

Biện pháp mạnh của cài • quyền trùng -ương trong vụ

gạo này, làm cho toàn thể đồng-bào chien-nạn Quảng -trị vô

cùng bân-hoan và tia-tưởng ở chính -sách bài-trừ tham- nhu-g

của chính-phu , tuy nhiên đồng bào các giới chưa được thỏi

múa , vì các tay bạn tộc trong vụ này chưa được đưa n

ánh-sáng.

Kính thưa Quý vị .

Sau khi công-tác tại địa- phương trở về, tôi mở cuộc

họp báo tại Hạ-nghi-viện ngày 4-10-1972 , đã lên tiếng báo

động: Gần một tháng không có gạo ăn, 150,000 đồng bào

chiến nạn Quảng-trị buộc phải nhận tấm thay thế gạo .

1

Việc cung cấp tấm thay thế nào bị các Ban Điều hành

tại phản-đối , tuy nhiên vì sau 2 ngày không có gạo ăn nấu

từ chối không nhận tấm thì càng đôi khổ thêm , vì ngại sự

khiếu nại không biết kết quả ra sao , nên một số Trại miền

cường nhận tấm kèm theo biênbản đồ làm bằng.

Về việc cứu trợ đã được sự chấp -thuân của chính

quyền trung ương cho mua 2.000 tấn gạo Mỹ di độ truy

cấp gạo thiếu tháng 9/72. hồi-tố cho những trại không nhận

tấm xô bồng, bồi hoàn cho những trại dã nhận tin x Lồng

nhưng đồng-bào không chịu lãnh số tấm tô hồng hiện lưu trữ

tại kho của các trại , nhưng rất tiếc đã hơn một tháng nay

mặc dầu có văn-thư yêucầu của Tòa Hành -chính tỉnh Quảng:

Tị gỏi đu Quân-khu gia thành lập một hội -đồng gồm có

Bai- diện Quân-thu I , Đại -dện Tinh , Thị Quảng- Trị và Bi

Nắng cùng Đại - diện các công-ty mê cốc đã cung cấp gao xấu

đến tận các tại đà kiềm nhận và thu hồi tố cáo bị trệt

90% tấm giao lại cho các công-ty kể trên , những mái cho

đến nay Quân-thu lấn chưa phúc đáp về việc thành lập

Hội- đồng tiềm-phận.

Tôi cũng đề-cập đến sự bất cẩn, khinh thường của các

công ty mẽ cốc Đa- g vì trước đây hơn một lần cung -cấp

gạo trộn 50 % tấm thay vì 20 % tấm đã bị phạt cảnh cáo

500.00 $ 00 , tuy thế so với liều lời của hai loại cao thì số

tiền phạt trên không thấm vào đâu, kỳ này không những cung

cấp Ráo trộn 90% tấm vô hồng mà còn cung-cấp gạo (déchet)

đốt hầm tàu quét kho , bằng chứng là một số trại nhận gạo

có hạt nylon lẫn lộn vào bị Cảnh-sát Quốc-gia , đếnlập biên-bản.

8

Nay là khỏi gặp phải trở ngại cũng như chậm trễ việc

hồi tố gạo tấm cho đồng bào chiến nạn , tôi thiết tha yêu cầu

các giới hữu-trách tại Vùng Isớm thành-lập Hội-đồng tiền
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nhận và thân bồi do tắm tại các trại để cho ủy ban Cứu

trợ nạn-nhân Chiếu- cuộc sống hoàn tất việc cấp phát sao bồi

Đoàn , nếu để chậm trễ , sổ gạo trên bị thất thoát , hoặc có sự

thay đổi tieu -chuan bồi hoàn làm thiệt- bài cho đồng bào

chiến vạn thì quý vị lưu trách tại Vũng chịu hoàn toànnan

trach -nhiệm với dàn “nạn.

Nºn có một vài luận - điện camp pt vụ thông tin, theo

tôi nghĩ chỉ là công việc chạy tội vì trước đây đã có íp -lực

với Hội đồng Thị - xi Ba-nang gởi công điện , cũng như chay

đi xin chữ ký các Đại- diện đoàn thể, tôn- giáo vv.. , this .

nguện chính quyền trung ương tự -dạng mấy tay bạn gái

mà báo chí phanh phui.

Nhân tiện tôi cũng xin nhắc lại lời tuyên bố của chíi .

đoàn Trung -ương ra điều tra trong phiên họp tại Đà Nẵng :

Những đồg bào đã nhận gao xấu (tắm xô đồng) cho họ được

linh gạo bồi-tô, trên đây là lời hứa của phi đoàn, mong

chinh- quyủa trung ương thể hiện lời hứa úy bằng một công

điện xác- nhân có hàng da cho ủy ban Cứu-trợ nạn -nhin

Chiến -cuộc Quảng-Tị tiện việc thi-hành và đồng bào không

phải thiệt thòi vì đã nhận lỡ gạo tắm.

Các bài báo tuy không đáng sợ thật . phun lại là hồ sơ

quý báu để làm tài-liện chạy tội . Ebi bị đưa ra hội -dongky

luật , hoặc làm tài-liệu biện hộ khi bị đưa ra trước và

mabng Deva.

Liệu các ch ký , các bài báo chạy tội trên có anh-hưởng

đến các phiên xử tập đoàn tham nhũng và gian thương không

trường hợp các phiên xử không thể hiện được phap-luật

công minh, điều quan trọng nhất là việc hồi tố , bồi hoàn gạo

trộn 90 % tấm có bị trở ngại không đồng bào chiến nạn

Quảng -trị bị thiệt thòi thêm lần nữa không ?

Riêng về việc đồng bào chiếa -nạn bị mất một tuần tạo

trong lúc vừa mới đến tạm trú tại Trại tạm cư Hòa-khanh

Đ - Ning mà tôi đã có gởi văn thư can-thiệp đỉa Bộ Xã hội,

nay ty-ban Cứu trợ nạn-nhân Chiếu -cuộc địa phương đang

đang lo thủ tục bồi hoàn.

Khi mà một tº -trạng được phơi bày rõ ràng như ban

ngay dưới cơn mặt hàng trăm ngàn người chứng kiếa , các

thu-phạm vẫn được tha Tảo thi chính -sách bài trừ tham-nhung

của chính-quyền trung-tơng . cũng như sự ligh- đạo của chính

phủ được toàn dân tin -tưởng không? Tôi xin dành câu trả lời

ở nơi quý vị có trách -nhiệm .

Kính thưa Quý vị .

Trân trọng kính chào Quý vị .

O. CHŮ-TICH

Trona lúc chính-quyền trung- vong dung thi hành các

biện pháp bài trừ tham nhũng và cho bồihoàn Bạo tốt cho

đồng bào thì gần đây có một vài tờ báo động tải những loại

bãi,xem ra thì không mấy quan trọng , nhưng lại có lợi cho

tập đoàn tham nhũng và giao thương, vì vậy tôi phải lên tiếng

trước dễ dàng này để làm sáng tỏ nội vụ ; một vài tờ báo

đăng tải lời tuyên bố gọi là phải phao của Bai-tô Khôi Tigh

trưởng Đà-ping cho năng Vụ tạo nylon bị thổi phồng

tự tổ -cáo không đúng, vì giá nylon đắt gấp 10 lần giá to,

thương gia dại gì mua nylon thay thế cạo, chẳng qua 4 g

tớxuất của các công ty mê cốc mà thôi.

Kính thưa Quý đồng tiền ,

Địa đây, chúng tôi chấm dứt phần nhật.lý địa phương

và gia pg pbia nghị -trình chính thức ngày hôm nay là thio

luận và biểu-quyet bai dự -thảo-luận:

1- Dự thảo-luật số 03/ TT/ HP • Pha -chuan qui- chi

của Tổ- chức Thư giới về du-lich .1

Như tiên tôi đi trình bày trong cuộc họp báo : có Lạt

nylon lăn lộn trong ao là do sự khinh thường của các côn!

y -cốc di cung cấp gạo lố bằm thu , quét kho. Nhi

trong tổa của vấn đề là chính-quyền Đà nẵng mua gạo xô

đồng thay vì gạo trắng số 1 là 25% tấm, chứ không phải 1

mua tắm Xà bông để cung cấp cho đồng bào chiến - nạn.

2– Dự thảo Luật tố 176/ 19/ HP • Phê chuẩn bị tu

chính Hiệp- định Quốc- tế năm 1960 và bảo- nhân mạng

ngoài biển .

Chúng tôi kính mời ủy ban Ngoi-giao lên bàn thuyt

tripla.

Kính thưa Quý đồng in,

W vụ tắm xô bỗng mục nát. Bên chính-quyển trung

ương có biện-pháp mạnh với những người liên can , chứ không

phải vì gạo có hạt nylon. Có vài tờ báo lại với than (Vụ

tạo trộn nylon có mờ ám gita Dân - biệt và thương giá gốc

Hoa , cố ý vu khống cácnhân tôi có bà con với người Việt

gốc Hoa lại đội-bài gio tại Cholon, cũng như chụp mũ vợ

tôi là thương- gia đại bài tạo tại Quảng- ui, vì vợ sinh

tranh nên xảy ra vụ đo nylon .

Chúng tôi đề nghị trước hết , khoáng đại chúng ta thảo

luận và bều-quyet dự thảo luận số 205/ 7 / HP • Phe-chua

qui-cb 15-chức The -giới và D - lịch .

Chúng tôi xin trao lời cho ủy ban Ngoại- giao.
Đó là những lời vu -clo bị ôi, vì tôi không có ai là bà

con 1 làm đại bài gạo tại Cholon , và vợ tôi cũng không làm

đại- bài gạo tại Quảng-trị , hơn nữa tôi đi lu cầu Bộ Kinh

tế (Iồng- Hộc Tiệp- ) bán sơ trực tiếp cho ủy -ban Cứu

trợ Nạn nhân Chiến-cuộc khỏi phải qua trung gian của thươu

gia .

BÀ TRƯƠNG THỊ- BÍCH- DIỆP ( Chủ tịch ủy - bon

Ngoại- giao).

Theo ông Chủ tịch ,

Thưa Quý vị đồng việt,Sở dt có vụ tấn Xô hồag hay gạo nylon là do sự vào

thét phấn nộ của 150.000 dân chiếa nạn Quảng-trị, sau 27

ngày không có gạo ăn buộc phải nhận tất thủy 9 , qua sự

báo động, tố cáo của quý vị dâu -cử của đơn vị quản trị,

chứ không có ai cạnh tranh nghệ nghiệp luy - tv gì cả .

Chúng tôi làm lạnh được phúc- trình trước khoáng -đại

dự thảo luật số 205/7i /HP phê chuẩn qui-chô của Tô

chức Thế- giới về du-lich do Hình-pháp chuyên tag, Hi
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1

1

Thưa Quý vị đồng viện ,nghi-viện ngày 28-6-1971 đề thuộc thàn-quyền thảo-luận và

bieu-quyết của Hạ-nghi-viện.

« To - chức Th -gibi vě Du lich » (Organisation mondiale

du tourisme) viết tắt là OMT, được thiết lập với danh-nghia .

một tổ-chức quốc tế có tính cách liên chính-phu , do sự cải

tiếa từ một cơquan quốc-tế cú mệnh danh • Liên-hiệp Quốc

tế các Tổ -chức công -quyền về Du-lich : (Union Internationale

des Organismes Officiels du Tourisme) , viết tắt là UIOOT,

mà Việt-nam và Hội- viên từ năm 1951 .

Chiều Điều 5 của qui chế, Việt Nam Cộng Hòa

đương nhiên là hội viên chính thức của tổ chức OMT. sau

khi thông báo sự chấp thuận quy chế tổ chức theo đều 3 của

qui chế, Nhắm mục tiêu khuếch trương ngành du lịch đà đóng

góp vào công cuộc phát triển kinh tế , vào sự hiểu biết giữa

các quốc gia , vào nền hòa bình và thịnh vượng của thế giới

cũng như vào sự tôn trọng và bảo đảm nhận quyền và các tự

do căn bản của con người, không phân biệt chủng tộc , ngôn

ngữ hay tôn giáo.

Lý do của sự cải-biển là trước nhu cầu pháttriển mạnh

mẻ của tỷ -pghệ du-lịch trên th£-giới , cơ quan UIOOT cú.

vì không có sự tham gia của các chính-phủ, không đủ thầm

quyên giải-quyết nhiều vấn-đề có tính-cách quốc -tế cần có sự

hỗ trợ của chánh - phủ các quốc- gia hội-viên .

Tổ chức đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của các quốc

gia đang phát triển về lãnh vực du lịch. Tổ chức cũng có

tham dự và cộng tác hữu hiệu vào chương trình của Liên

Hiệp Quốc nhắm vào công cuộc phát triển ,

Sự cải biến được quyết định do kỳ Đại -hội- đồng cơn

quáp UIOOT, khóa học đặc biệt Mexico vào tháng 9-1970,

trong đó Việt-Nam Cộng - Hòa có cử đại-diện tham-dự. Đồng

thời trong khóa họp này . Bai-hội-dồng đã chấp thuậa bản qui

chế mới cho tô -chức CMT ngày 27-9-1970,

Kỹ nghệ du-lich tại Việt Nam, một lãnh-vực mà kể .

hoạch phát-triền sẽ phải để ý đến , hiện tại chưa được khai

thác đúng mức. Muốn mở mang, cần có sự cộng tác với các

quốc gia khác trên nhiều phương diện

Chúng tôi xin tóm lược dưới đây qui - chê của Tổ chức

Thế- giới về du-lich .

Tổ chức Thế giới về Du-lịch, với các mục- tiêu đã nhận

thấy ở trên . sẽ cung ứng môi trường thuận lợi cho sự cộng

tác cần-thiết đó.

Qui- chế này gồm tất cả 45 điều khoản , được chia ra

những phần sau :

Ngoài ra , chiều hướng mở rộng sự hiện diện và góp

phần trong sinh hoạt cộng đồng thế-giới, Việt-Nam cần phải

chứng tỏ sự tích cực tham gia và cộng tác với mọi tổ -chức

quốc tế .1 ) Tử đều 1 den diều 3 : dự - liệu danh-xơng, sự thành

lập tru -sở và mục- đích của tổ -chức.

2) Từ điều 4 đến điều 7 : qui- định về hội-viên .

Vì các lý do trình bày trên và chiều Điều 39 Hiến - pháp

cùng các điều 176 , 177,178 Nội-quy Hạ-nghi-viện , ủy-ban

chúng tôi kính đe-nghị khoáng-dai chấp thuận trên nguyên

tắc căn bản Dự -thao-luật số 203/ /HP Pha-chuan Quy

chế Tô-chức Thế-giới về Du-lịch .

3) Từ điều 8 đến điều 24 : nói về cơ - quấn trực-thuộc

tổ - chức gồm :

Đại hội đồng Trân trọng cảm tạ ông Chủ -tịch và Quý vị đồng việp.

Hội - đồng chấp hành
(V& tay)

O. CHŮ -TICH .-
Tổng thư ký đoàn và thành phần cũng như phương

cách điều hành các cơ quan trên.

Chúng tôi xin cám ơn đồng viện Chủ tịch ủy -ban ngoại giao.

4) Tủ điều 25 đến điều 26 : qui định về ngân sách và

kinh phí của tổ chức,
Kính thưa Quý Đồng- viện,

5) Tủ điều 27 đến điều 30 : nói về thủ tục sinh hoạt

của tổ chức.

Sau phần phúc-trình của ủy- ban là phần thảo luận tổng

quát . Chúng tôi kính mời quý đồng việc nào có ý kiến lên

diện-đàn.

6) Tủ điều 31 đếa đều 32 : qui định về tính cách

pháp nhân và đặc quyền tiếp miền của tổ chức.
Kính thưa Quý Công viên , nếu không đồng mạn nào có

+-kiến , chúng tôi xin Thuyết-trình- đoàn trình đọc trước khoáng

đại bản văn của dự-luật 203/ 11/ HP đề xin khoáng- đại chấp

thuận tiện nguyên tắc:
7) Điều 33 : dự liệu trường hợp tu chính qui chế của

tổ chức.

Ô. PHẠM-DUY-TUỆ ( Thuyết-trình-viên).
8) Từ điều 34 đến điều 35 : qui định về các biện pháp

chi tài sự rút ra khỏi tổ chức,
Chúng tôi xin tuyển dọc nguyên - văn dự-thao-luật và gia

quý vị bều - quyết thông qua.

9) Từ điều 36 đến điều 45 : qui định về thời hạn hiệu

lực, ngôn ngữ sử dụng và một vài điều khoản linh tinh

chuyển tiếp .
Tổng Thống Việt-Nam Cộng-Hòa ban hành

Luật số ngày tháng năm

phe-chuầa Quy chế của Tô -chức Thế-giới về Du-lich ( GMT).Thưa ông Chủ-tich,
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Chiếu Hiếu-pháp Việt Nam Cộng-Hòa ngày 01 tháng

04 nằm 1967 ;

59 vị chấp-thuập

Sau khi Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết,

Như vậy , điều 1 đã được khoảng lại chấp thuận thông

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa que

6. PHẠM-DUY-TUỆ ( Thuyết- trinh - viên ).–ban hành Luật số Dgày tháng năm

phê chung Quy chế của + Tô-chức Thếgiới và Du lịch

(OMT) : nguyên văn như sau :
Chúng tôi xin tiep-tục đọc điều 2.

Điều 2.- Quy -cho kề trên được thi - lanh như luật.

lệ quốc- gia.
Điều 1.- Nay phê chuẩn Quy-chế của Tô-chức Thể

giới về Du-lịch ÔMT (theo bản phụ định bằng Pháp -ngữ )

đã được Đại-hội bất thường của cơ quan Liên hiệp Quốc-tế

các Tổ -chức Công -quyền về Du-lich chấp thuận ngày 27

9-1970 tại Mexico.

Luật này té được đăng vào Công -báo Việt-nam Cộng hòa.

O. CHŮ-TICH.

Điều 2.– Quy -chế kẻ trên sẽ được thi hành như luật

lệ quốc-gia .
Quý vị nào chấp thuận điều 2. xin giơ tay.

Luật này sẽ được đăng vào Công- báo Việt -nam Cộng

hòa .

59 vị chấp thuận

6. CHỦ-TICH

Thuyết trình - viên vừa trình đọc xong bản văn Dự thảo

luật tố 203| 7i /HP. Trước khi biểu quyết , chúng tôi xin

Tổng Thơ-ký-đoàn cho mời tất cả Quý đồng viện ở trong

các phòng và có đủ tục số biểu quyết.

Như vậy điều 2 đã được khoáng đạt chấp thuận thông
qua .

Chúng tôi xin đặt câu hỏi và khoáng đại biểu quyết.

Quý đồng việc nào chấp thuận trên nguyên tắc bản văn dự

luật số 203/11/ HP, xin giơ tay..

Bây giờ, chúng tôi xin Thuyết-trình-viên trình đọc lại

toàn bộ bản văn dự thảo luật số 03/ 7I / HP • phê chuẩn

Quy chế của Tổ chức Thế giới và Du lịch (OMT)• đà

khoáng đại chung quyết.

O. PHẠM-DUY-TUỆ ( Thuyết trình viên).–

58 vị chấp -thuận

Chúng tôi xin trình đọc toàn bộ bản văn dự thảo Luật

số 203/ / HP, kính mong quý vị chung quyết.

Như vậy dự-thảo luận số 203 / 7 / HP đã được khoáng

lại chấp-thuận trên nguyên-tắc .

Luật ső ngày tháng năm

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng viện .

Phê chuẩn Quy chế của tổ chức thế giới và Du lịch

(OMT).

Bây giờ chúng tôi kính mời Thuyết-trình-viên đọc từng

điều khoản và khoáng-đại biểu - quyết .
Chiếu Hiếu-pháp Việt-nam Cộng- Hòa ngày 01 tháng 04

năm 1967;

. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết- trình-viên). Sau khi Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết;

Tuấp hành chỉ thị của Chủ-toa- đoàn, chúng tôi xin đọc

nguyễn-văn điều 1 của dự.luật , kính mong quý vị chấp-thuận

cho thông-qua.

Tông-thống Việt-nam Cộng -Hòa

ban hành Luật số ngày tháng năm phê chuẩn Quy-chế

của Tổ -chức Thế giới về Du-lich (OMT) : nguyên văn

nbir sau :
Điều 1. Nay phe-chuẩn Quy chế của Tổ-chức Thế

giới về Du lịch CMT : (theo bảng phụ đính bằng Pháp

ngữ) đã được Đại -hội bất thường của Cơ quan Liên-hiệp

Quốc-tế các tổ - chức Công-quyền về Du- lịch chấp-thuận ngày

27-9-1970 tại Mexico ,

Điều 1.– Nay phê chuẩn Quy chế của Tổ chức Thế

giới về Du-lich (OMT): (theo bản phụ đính bằng pháp ngữ)

đã được Đại-hội bất thường của Cơ-quan lien -hiệp Quốc .

tế các Tổ chức Công quyền về Du lịch chấp thuận ngày

27-09-1970 tai Mexico .
6. CHỦ- TICH

Quý đồng-việp nào chấp-thuận điều 1 , xin giơ tay.

Điều 2.- Quy chế và tiện nó được thi hành như luật

lệ Quốc - gia
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Luật này sẽ được đăng vào Công-báo Việt-nam Công
boa.

pompiers et équipements individuels ).

O. CHŮ -TICH .-
2) Điều 21. Chương III , được thay thế bởi điều 21

{ mới đặt định những điều kiện an toàn cho hệ-thống đèn điện

19 -dộng (appareils lumineux à allumage automatique) .

Quý đồng viện nào chấp-thuận chung-quyết dựrthảo

luật tố 203|7l / HP • phe-chuầa Qui- chế của Tổ chức Thế

tiới và Du-lich. xin giơ tay.

3) Điều 22, Chương III , được thay thế bởi điều 22

mới quy-dynh việc trang bị phao cấp-cứu cho người đi tàu,

và những phao đặc- biệt cho trẻ em ;

59 vị chấp thuận

4) Điều 2 , c , Chương IV, được thay thế bởi điều 2c tới

quy-dynh những điều-kiện cho một f•quan Truyền -tin ( offi

cier radio -électricien ) ;

Như vậy dự-luật 2017 [HP đã được chung-quyết

5) Điều 9, đoạn e , s , i , chương IV , được thay thế

bởi những điều khoản mới quy định về các máy phát

phận tin ;

Bây giờ , chúng ta bước sang phần thứ hai của nghị-trình

chính thức ngày hôm nay là thảo- luận và biểu-quyết dự-thảo

luật tố 176/ 70/HP : Phê-chuẩn Bản tu-chính Hiệp-định

Quốc- năm 1960 về bảo-vệ nhân mạng ngoài biên ” . Chúng

tôi xin trao lời cho Ủy-ban .

6) Điều 13 , đoạn c và , chương IV được thay thế

bởi những điều khoản mới về phát , nhận tin ;

7) Điều 15 , đoạn a , b, f và : chương IV được thay

thể bởi những điều khoản mới về thiết tí truyền tin;

O. NGUYỄN-VĂN-THUẬN (Phó Chủ-tịch Ủy-ban
Ngoại-giao).-.

.8) Điều 11 , chương IV, được thêm vào một đoạn 5

quy định về trang bị và thiết trí hệ thống vô tuyến điện tập

hop; ( radioralliement).

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đồng viện đã chung

quyết dự luật 20 3/7i /HP. Bây giờ, chúng tôi xin trình đọc

phúc-trình dự thảo -luật số 176/ 70 / HP “ phê-chuầa bản tu

chính Hiệp-định Quốc- tế năm 1960 về Bảo-vệ nhân mạng ngoài

bièn .

9) Điều 12 , chương V , được thêm vào một đoạn & quy

định điều kiện trang bị hệ thống vô tuyên diện tập hợp

(radio allement) cho những tàu trọng tải trên 16.0 tấn ;

Thưa ông Chủ-tịch ,
10) Điều 21 mới , được thêm vào ChươngV, bắt buộc

các tàu đi biền có thiết kế hệ tổng uyen uu phải duợc

traLg bị uýt bản Tín hiệu Quốc tế (Code international de

signaux) ;
Thưa Quý đồng viện ,

11 ) Điều 7 , đoạn b, i , ii , thuộc chương I được thay

thế bởi những điều khoản mới ;

Ngày 02-12-1970, Tổng-thống Việt-nam Cộng hòa đã

gởi đến Hạ-nghi -viện , đề thuộc thẩm-quyền thảo luận và biểu

quyết , dự thảo-luật số 176/ 7 / HP phe-chuẩn Bin tu -chính

Hiệp-định Quốc-tế năm 1960 về việc Bảo - vệ Nhậa-mạng

Ngoài Biền ” mà Việt-Nam Cộng-Hòa đã ký-kết và phê-chuần .
12) Điều 8, chương i , được thay thế bởi Điều 8 mới

13) Điều 9, chương I , được thay thế bởi Điều 9 mới;
Bản tu chính Hiệp- định , phụ đính dự thảo luật dầu

thượng đã được Hội-đồng Tổ-chức Tư vấn Liên Chính

phủ về Hàng-hải ” , viết tắt là IMCO ( International Govern

mental Maritime Consultative Organization ) , trong khoa học

thứ VI chấp-thuận do quyết định số A.174 (VI ) ngày 21 /

10/1969.

Ba tu chính sau đều nhằm mục đích đặt định lại những

tiêu chuẩn khám xét tình trạng ân toan va dieu khien tuong

bị của tàu bè di biển ,

B.- Tu chính một số những chứng thư an toàn

(certificati de sureté) phụ đính Bản Hiệp ước Quốc tế 1960

và bảo vệ nhân mạng ngoài biển ,

Chiếu điều IX , doạn b , d , e , 8 và h của bản Hiệp-ước

Quốc-tế 196 ) dự-liệu những thủ-tục tu - chính , các đề-nghị

tu-chính được đưa ra Hội- đồng Tổ-chức IMCO thảo-luận ,

theo khuyến-cáo của ủy ban an- ninh Hàng- Hải (Comité de la
sécurité mainme) thuộc tổ -chức , nhằm mục-đích kia - tăng sự

bảo-vệ nhân-mạng trên các tàu bè đi biền .

1 ) Chứng thư an toàn cho tàu chở hành khách thay

thế các điều vl và VIII;

Có tất cả 8 tu -chính-án đã được chấp- thuậc , quy gồm

3 phần ;

2) Chứng thư an toàn về dụng cụ trang bị cho tàu hàng

(certificat de sécurité du matériel d'armement pour pavire de

charge) : thay thế điều V ;

A.- Tu-chính 13 điều khoản trong Hiệprước 1960 : 3) Chứng thư an toàn về hệ thống vô tuyến điện cho

tàu hàng ( cernificat de sécurité radio :élégraphique pour pavire

de charge) : thay thế điều ;1 ) Điều 65 6. Chương II , được thay thế bởi điều 65

j mới quy- định về tang bị cho nhân-viên cứu-hỏa và trang

bị phòng hóa cho mỗi thủy -thủ trên tàu équipements de

7

1

4) Chứng thư an toàn cho tàu chạy bằng nguyên tử năng
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Luật số Ngày Tháng Năm

Phe-chuan bản tu - chính Hiệp-định Quốc- tế nằm 1960

về bảo-vệ nhân mạng ngoài biển .
1

(tàu chở hành khách) ( navire nucle tire) : các điều VII và IX

được thay thế bằng những điều mới ;

5) Chứng thư an toàn cho thu hàng chay bằng nguyên

r6 năng (certificat de é orisé pour Davile nucléaire de charge)

thay thế các điều VII và IX :

C.– Các điều khoản trong bản Hiệp ước 1960 được

tắp xp và đánh số lại cho phù hợp với công tác tu chính mà

Hội đồng IMCO đã chấp thuận .

Thựa Ong Chủ tịch.

Chiều Hiện" pháp Việt-nam Cộng hòa ngày 1 tháng 4 năm

1967;

Sau khi Quốc-hội đã thảo luận và bieu-quyet .

Thưa Quý đồng việt ,

Tông- Thống Việt Nam Cộng-Hòa

ban hành luật số ngày thảo nămn

phe- chuan bảo tíchính Hiệp-định Quốc tế năm 1960 và bảo

vệ nhân mạng 3goài biển , nguyên văn như sau :Chúng tôi vừa trình bày với quý vị những nét đại cương

về bản tu chính của hội đồng IMCO .

Về hình thức , công tác tu chính Hiệp định 1960 về

• Bảo vệ Nhân mạng ngoài bền • được tiến hành theo đúng

thủ tục quy định, và phù hợp với các luật lệ về hàng hải

và viễn thông.

Điều thứ nhất. Nay phe- chuẩn bản tu - chính Hiệp

định Quốc tế năm 1960 về bảo vệ nhân" mạng ngoài biểu

được Hội- đồng IMCO ( Inter -Governmental Maritime

Consultative Oganization ) chấp thuận trong khóa họp thứ 6

do quyết định số A. 174 ngày 21 tháng 10 năm 1969 phụ

đích theo luật này.

Điều thứ 2.– Bản tu-chính này có hiệu lực như luật

lệ Quốc-gia .

Về nội dung bản tu chính nhằm mục đích tăng cường

các biện pháp thích ghi trong khuôn khổ hợp tác giữa các

Quốc gia và cải tiến các điều kiện an toàn , ngõ hầu bảo vệ

một cách hữu hiệu nhận mag trên các tu lưu thông đường

hàng hải . Các biện pháp này xé ra cần thiết và khuyến khích

sự tham gia tích cực vào công cuộc hợp tác Quốc tế lầu

đạt được kết quả mỹ mắn .

Luật này được đăng vào Công báo Việt-Nam Cộng hòa.

Kính mong quý vị chấp -thuận trên nguyên-tắc bản văn.

O. CHỦ- TICH

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi cũng xin trình quý vị hay , trong văn thư đã

ngày 15. ! 1970 chuyền đạt tư -chính Hiệp-di - h đến ông Tông

Trưởng Ngoại-giao Việt-ran Công - bòa, ông TôngThư - ký tô

chức IMCO đã nhắc lại một đêm troQuvệ - định số A.174

( 0 ngày 21 10.1969 để yêu-cầu Chínhphủ ta quyết - định

chấp-thuận bản tu-chính trong thời hạn sớm nhất có thể đạt

được.

Vì các lý do trinh bºy trên đây và chiếu theo điều 39

Hiễn-pháp cùng các Đều 176, 177 và 178 Nội-quy Ha “nghị

viện , ủy ban ch ºg tôi kính xin khoáng -đại chấp thuận Dự.

thảo- Luậ" số 176/ 7c/HP ph chua bản tu-chính Hiệp-dinh

Quốc-tế 196 ) về “ Bio - ệ Nhân-mạng Ngoài- biền” .

Thuyết-trinh - viên vừa trình đọc xong bản văn dự -thảo

luật số 176/70/ HP.

Chúng tôi xin đưa đê-nghị của Ủy-ban đề khoáng-dai

bieu- quyết.

Quý động viên nào chấp thuận tràn nguyen-tắc bản văn

dự -theo-luật số 176/70/ HP, xin giơ tay .

Ủy- ban chúng tôi xin trân trọng cảm tạ ông Chủ-tịch và

quý đồng viện.

60 vị chấp- thuận

O. CHŮ- TICH.

Chúng tôi xin cảm ơn ông Phó Chủ-tịch ủy-ban Ngoại

giao.

Kính thưa Quý đồng việt ,

Như vậy, dự-thao-luật số 176/70 / HP đã được khoáng

đại chấp-thuận trên nguyen-tắc.

.

Chúng tôi xin Thuyết-trinh -vien dọc từng điều khoản một

đà khoáng đại biểu-quyết.Sau phần thúc-trình của ủy ban là phần thảo-luận tổng

quát bản dự -luật. Chúng tôi kính mời quý đồng viện nào có

ý kiến, lên diễa-dan . Ô. PHẠM-DUY-TUỆ ( Thuyết-trinh-viên).

Nẵu không đồng viện nào có ý kiến, chúng tôi đề nghị

thuyết-trinh-viên trình đọc bản văn dự- luật 176/ 70/ HP đà

xin thoáng đạt chấp-thuận trên nguyên-tắc.

Chúng tôi xin tuyên đọc diều 1 , kính mong quý vị chấp

thuận cho thông qua,

6. PHẠM -DUY -TUỆ ( Thuyề:-tranh -viên).

Điều thứ nhất.- Nay phe-chua bản tu-chính Hiệp

định Quốc-tẻ năm 1960 và • Bio-vệ nhân mạng pỊ oà biến

da drợc Hii -dong IMCO ( later Governmental Maritime

Consultative Organ Zation ) chấp thuận trong khóa họp thứ 6 ,

do Quyết -dynh số A.174 ngày 21 tháng 10 năm 1969, phụ

đích theo luật này.

Chúng tôi xin trình đọc nguyên văn Dy-thảo luật số 176

70/HP Pa chua bin tu -chính Hiệp định Quốc-tế năm

1960 và bảo vệ nhân mạng ngoại biên ” .
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O. CHŮ-TICH

Quý vị nào chấp-thận Điều 1. in giơ tay .

Điều thứ 2.- Bản tu chính này có hiệu lực như lụalà

lệ Quốc-gia .

Luật này được đăng vào Công -báo Việt-Nam Cộng hòa.

39 vị chothun O. CHŮ -TICH

Quý đồng diện nào chấp thuận chung quyết dự thảo.

luật 176/ 70/ HP, xin giơ tay.
Như vậy. Điều 1 đã được khoáng đại cho-thun thông

40.

6. PHẠM.DUY TUỆ ( Thuy -tinh-vita ). - 63 vị chấp thuận

Chúng tôi xin trình đọc tiếp điều thứ 2 .

Như vậy, dự- thao-luật 176/ 70/ HP đã được khoáng

đại chung quyết.

(V& tay)

Điều thứ hai : bản tu -chính này có hiệu-lực như luật -lệ

Quốc-gia.

Luật này được đăng vào Công- báo Việt-nam Cộng hòa .

O.CHŮ-TICH.

Quý đồng tiền nào chấp thuận Điều 2 , xin giơ tay .

Chúng tôi cảm ơn Quý đồng viện . Kính mời động viện

Chủ-tịch ủy- ban Ngoại- giao.

BA . TRƯƠNG-THI- BÍCH- DIỆP (Chủ tịch Ủy- ban

Ngoại giao).

60 vị chấp thuận Tôi xin đại diện cho các ủy-viên trong ủy- ban Ngoại

giao Ha-nghi- viện, xin chân thành cám ơn ông Chủ-tich vu

Quý vị động viên có mặt hôm nay để thông qua bài dự thảo

luật trên. Xin kính chào Quý vị .Như vậy. Điều 2 đã được khoáng đạt chấp thuận

thông qua. Kính mời Thuyết trình viên .

(Vỗ tay)

O. PHẠM-DUY -TUỆ ( Thuyết trình viên ). -

O. CHŮ- TICH

Chung tôi xin trình đọc toàn bộ bản dự thảo , kính

mong quý vị chung quyết. Chúng tôi xin thay lời tất cả Quý đồng viện để cán

ơn động viện Chủ-tịch ủy-ban và tất cả Quý vị ủy-viên trong

ủy-ban Ngoại-giao đã hoàn thành hai dự-thảo luật đúng hạn

định và khoáng đại chung quyết ngày hôm nay.

Luật số ngày tháng năm

pha chia bản tu chính Hiệp định Quốc tế năm 1960 và

bảo vệ phần mang tgoài biển .

Chiểu Hiến-pháp Việt-nam Cộng hòa ngày 01 tháng 04

Hẳn 1967 ;

Sau khi Quốc- hội đã thảo luận và biểu quyết;

Trước khi bế mạc, chúng tôi trân trọng kính nhắc Quý

đồng viền vui lòng đến họp đông đủ sáng thứ hai hồi 9 giờ

với chương trình nghị sự là thảo luận và biểu quyết ngân

tách quốc gia bồ tác năm 1972. Chúng tôi xin cám ơn Quý vị

đồng viện trước . Chúng tôi xin tuyên bố bế mạc phiên họp.
Tổng Thống Việt- Nam Cộng- Hòa

ban hành luật tố ngày tháng năm phê chuẩn bị tu

chính Hiệp - định Quốc- tế năm 1960 về bảo vệ phân mạng

ngoài biển, nguyên văn như sau:

(Vỗ tay)

Bế mạc : 10 giờ 35 'Điều thứ nhứt: Nay phe chuan bản tu chính Hiệp

định Quốc- tế năm 1960 về bảo vệ phân mạng ngoài biển

đi được Hội đồng IMCO (Inter- Governmental Maritime

Consultative Organization ) chấp thuận trong khóa họp thứ

6 do quyết nghị số A- 174 ngày 21 tháng 10 năm 1969,

php định theo luật này.

Tổng Thư ký.

NGUYỄN- VĂN-THỐNG

Chi-rich,

NGUYỄN BÁCẦN

Giá : 1703 00

Xin gởi đến Phó Thủtướng Sở Công báo và Va- khố ) các văn kiện chính thức câu đang trong Công báo Việt-nam Cộng hòa

Các bn bố cáo Tr- pháp và bố cáo do luật định, xin gởi đến Nhà in các Công - báo, 63 , đường Tp-do Sài- gòn. Đ.T. 20.554.

Phi Thi- Tướng

(S. Cong -blo vi Vin- tb8)

$ 8 lo - bip , 67.311

Nhập thực đăng báo :

NbaNL IB cá Công -báo ; 63 đường Tự - Do -- Stion

Quản -lý : Neye-văn- Thanh



NĂM THỦ SẤU NGÀY THỞ SÂU

VIỆT- NAM CỘNG-HÒA
SÓ 9 QH ( HNy 1 THANG NĂM NĂM 1973
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An - bản QUỐCHỘI
( HẠ - NGHỊ- VIỆN

CƠ- QUAN QUẢN -TRỊ • PHỦ THỦ TƯỚNG

Xin gởi đến Phó Thủ tướng ( Sở Công báo và Vla - h6) các vănkiện chính- thức cần đăng trong Công báo Việt- Nam Cộng -ho..

( N. MUA LẺ VÀ NUA DÀI HẠN : NHÀ IN CẤc cỔNC - Blo, 63 , ĐƯỜNG TỰ - DO SÀI GÒN

Mỗi khi muốn gia-hạn, yêu-cầu điều gì hoặc đổi địa -chỉ xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết sổ ghi mua bán dài hạn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG-TRÌNH NGHI -SỰ :BIÊN -BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI- VIỆN
Thảo-luận và biểu quyết Dự-thảo-luật số 29/72/HP2

• Ban hành Ngân-sách Quốc-gia bổ túc niên khóa 1972 • .Trang

20 tháng 11

1972

BIÊN BẢN phiên họp của Hạ-nghi - viện vô

10/72/H2/BB agày 20-11-1972.
557

O. CHŮ -TICH ,

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc,BIÊN -BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HẠ-NGHI-VIỆN
Kính mời Tổng Thư ký-đoàn,

BIÊN-BẢN phiên họp Hạ- nghị-Điện sổ : 10 | 72| H2/ BB

Ngày 20 tháng 11 năm 1972.

O. NGUYỄN PHƯỚC- QUANG (Đệ 1 Phó Tổng
Thơ-ký). -

Chiếu điều 106 Nội-quy Ha-nghi -viện , Tổng thư -ky

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân -hiều chưa ký tên

vào danh sách hiện diện pgì hôm nay, 20-11-1972.

Khai mạc : 9 giờ 30 '

Chủ-tọa phiên họp :

O. NGUYỄN-BA- CÀN

Chủ -tich Hạ -nghi- viện.

Ô... Dân-Điều Nguyễn -tuấn-Anh

Trần - văn- An
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2.0. Dâu-bieu Tương- Xuân- Bảo O.O , Dân - bieu tinh-văn - Roi

Nguyên -ngọc- Bảy Thach -lang - Sa

1

Huỳnh-trung Chánh CP--Súng

Lý - qui - Chung Nguyên -tốt- Thinh

Trần-cảnh - Chung Nguyễn-hữu- Thời

Vũ Công Đặng-văn-Tiếp

Nguyễn-đức-Cung
Levăn-Tính

Huỳnh -ngọc- Diêu
Nguyên - T6

Vô-long - Triều
Đinh-xuân-Dũng

Hồ-đức-Trung
Trần - cao - Đà

Nguyên-Phúc Vinh-Tùng

Trần- văn- Đôn

Trần-văn-Tuyên

Nguyên-tấnĐời

Nhữ -văn - Úy
Ngô -trong - Hizu

Ho -Uyèn

Nguyễa -hữu- Hiệu

1

BA Dân - Điều Trần -thị- Hoa
Tổng kết cô J12 Dân- biểu hiện diện ngày hôm nay .

O... Dâu-bieu Tôn -thất - Hoán Kính thưa Quý vị đồng viện ,
1

Phat-tấn Hùng

Sau đây Tông-thu -ký đoàn chúng tôi xin thông qua

chương trình nghị sự phiên họp khoáng đại ngày hôm nay :
Phan- xuất- Huy

– Nhật-ký địa phương.
Diệp- văn - Hưng

Le-quang-Liêm
2 - Thảo-luận và biểu quyết Dự-thao-luật số 29/ 72/

HP2 • Ban hành Ngân -sách Quốc-gia bổ túc niên khóa

1972 • theo thủ tục khẩn cấp trong một phiên họp

Trần-Lộc

Kính thưa ông Chủ-tich,

Phan-văn-Lớn

Thưa Quý vị đồng viện ,

Bà Dân-Điều Nguyễn-thị - Lý.

Phần trình bày của Tông-thu-ký đoàn chúng tôi đến

đây là chấm dứt , xin cám ơn Quý vị .
O... Dâu- bieu Vũ-công- Minh

Bùi-văn -Mỹ O. CHŮ - TICH

Nguyễn-văn-Ngân Chúng tôi xin cám ơn Tổng thư ký đoàn .

Phạm-thành-Ngọc
Kính thưa Quý đồng- viện ,

Hồ- ngọc-Nhuận
Về phần nhật ký địa phương có một đồng việc ghi tên .

Chúng tôi kính mời động viện Đỗ -sinh-Tứ.

Trần-minh-Nhật

Nguyễa-kim- Phùng

Dân-bieu Bổ sinh - Tứ không lên diễn đàn. Như vậybiều

chúng ta đi ngay vào nghị trình chính thức ngày hôm nay là

thảo luận và biểu quyết Dự-thao - luật số 29 / 2 / HP2 • Ban

hành Ngân-sách Quốc-gia bồ túc niên khóa 1972 … .Nguyễn-văn-Quí
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Hanh- pháp đã đề- nghị :
Chúng tôi kính mời ủy -ban Ngân -sách Tài- chánh lên

bàn thuyết-trình -đoàn . Trước khi trao lời cho ủy-bay, chúng

tôi trân trọng thông báo quyết-dinh của Hội đồng Chủ -tịch

trong phiên họp ngày 14-11-1972 là , chiều dề-nghị của Hành

pháp, Hội-đồng Chủ-tich đã chấp-thuận thủ-tục khẳn-cấp

dành cho Dự-án-luật số 29 / 12 / HP2 và ấn-định thời-gian

thảo luận tại khoáng- đại là một phiên họp tức là ngày hôm

Day 20-11-1972 .

• A/ - Mở trong phần chi Ngân -sách Quốc-gia tiên khóa

1972 một kinh phí bồ túc là bốn mươi ba tỷ chín trăm hại

mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn đồng bạc

(43.929.381.000$) .

Như vậy, tổng số kinh phí Ngân- sách Quốc-gia 1972

được ấn - định lại là ba trăm sáu mươi tám tỷ một trăm sáu

mươi mốt triệu đồng bạc (368 161.000.000$) (thay vì ba

trăm hai mươi bốn tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu trăm

mười chín ngàn đồng bạc) (324.231.619,000$).

Bây giờ , chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ tịch ủy - ban

Ngân-sách Tài-chánh.

6. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch Ủy-ban Ngân- sách

Tài-chánh).

B) Trong sổ tài -nguyên dụ -tù trong Ngân-sách Quốc

gia 1972 , trút bớt Hai mươi lý chín trăm bốn mươi ba triệu

hai trăm ngàn đồng bạc (20.943.200.000$).

Kính thưa Ông Chủ-tịch,

Kính thưa Quỷ đồng - viện,

Như vậy, tổng số dự-thâu Ngân -sách Quốc-gia 1972,

được ấn-định lại là Hai trăm bốn mươi chín tỷ năm trăm sáu

mười một triệu tám trăm ngàn đồng bạc (249.561.800 000 $ )

(thay vì Hai trăm bảy mươi tỷ năm trăm lẻ năm triệu đồng

bạc) 270,505,000,000$) .

Trong phần trình -bày của Ủy ban Ngân-sách , chúng

tôi xin mạn phép đọc bản phúc-trình của Ủy-ban Ngân -sách

trước, sau đó chúng tôi sẽ trình -bày bản văn Dự-thảo luật

ban -hành Ngân- sách Quốc-gia bổ túc năm 1972) .

Kính thưa Ông Chủ tịch.

C) Số thiếu hụt Ngân-sách Quốc-gia 1972 được ấn

định lại là Một trăm mười tám tý ném trăm chín mươi chín

triệu hai trăm ngàn đồng bạc ( 18.599.200 000$) thay vì

Năm mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi sáu thiếu sáu trăm mười

chín ngàn đồng bạc ( 53.726.6 9.00 $) . Số thiếu hụt mới

là 32, 21 % tổng số Ngân-sách Quốc-gia 1972, sau khi

bồ -túc.

Kính thưa Quý đồng - viện,

Ngày 23-9-1972 . Tổng-thống Việt-Nam Cộng-hòa da

chuyển đến Ha-nghi- viện đề thuộc thẩm-quyền thao-luận và

bều-quyết, Dự thảo Luật số 29/ 72/HP2 •Ban-hành Ngân sách

bồ- túc niên khóa 1972 ) .

Lý do Ha ph-pháp viện- dẫn đề đề nghị bồ-túc Ngân-sách

Quốc-gia 1972 , là vì có sự thay đổi quan trọng trong phần

dự -thâu và phần dự chi.

Dự thảo-luật này đã được Văn-phòng Hạ-nghi-viện phổ

biến đến quý vị dồng viện dưới số 46 - HCTĐH ngày
-

2-10-1972 ,

A) Trong phần thâu . mặc dầu có sự ga-tăng đáng là

về thuế nội địa , phụ thu đặc biệt cứu-trợ , có sự giảm sụt Hai

mươi tỷ chín trăm bốn mươi ba tuệu hai trăm ngàn đồng

bạc ( 20.943.200.000 $ ), vì quý hổ -trợ kinh-tế dự - Iù với

60 tỷ lúc ban đầu đã không được chấp-thuận trong chương

trình viện -trợ 1972 .

Ngân, vách nguyẾn thủy 1972 được ban hành theo luật

số 002/72 ngày 10-2-1971 với tổng số kinh phí là 324,231 .

619.000$ .

17:

B) Trong phần chi , như trên đã nói , phần chi đã có sự

gia-tăng vì lý-do chiến -cuốc bộ phát từ đầu tháng 4 năm

1972 đến nay , gây thêm gánh nặng về :

Sau đó hơn ! tháng tình hình đất nước biển dồi do việc

Cộng - sản xua quân vụ ợt tuyến làm xáo trộn Minh-Hoạt Quốc

gia. Chiến- tranh bộc phát gây ra những chi- phí về an-tinh

Quốc- phòng , những gấp khoản đài thọ trợ cấp tử tuất , cô

nhi quả-ph ụ, thứIt kinh -ohí cuu-trợ , tái thiết, tái trang bị v •
18

An-ninh Quốc-phòng ;

Cứu-trợ , tái -thiết , tái trang bị .

Tiếp theo đó những biện pháp tài -chánh hủy-bỏ lối suất

118$ một mỳ-kim cho việc chuyên ngân của khu vực công ;
&

Rồi các biện-pháp kinh - tế tài -chánh đã ảnh hưởng đến:

a)– Phần chi-phí chuyền ngân của khu vực công:Những biện pháp tăng lương theo chỉ số cho quân công

từ tháng 9/72 .
b)- Các việc mua sắm trực-tiếp ở ngoại-quốc.

Hiên nhiên Ngân-sách nguyên thủy không thể giữ nguyên

được.

(Hại khoản chi -phí này trước được tính theo lối

suất 118 $ một Mỳ-kim , nay được định lại theo lối

suất thả tồi).
Trước khi trình bày những nhận xét về những cách -thức

mà cơ - quan công-quyền dã dề-nghị bổ túc ngân sách cùng những

đề nghị của ủy-bay , chúng tôi xin phép trình bày sơ lược về

Ngân -sách bồ -túc 1972 do Hành-pháp đề -pghị.
c )

Giá cả về nhiên liệu , mua sắm tiêu-thụ tại quốc-nội .

Kính thưa ông Chủ-tich.

d ) - Trợ cấp học bổng cho các du-hoc-sinh , tạm thời

cấp cho mỗi du - học-sinh 40 My-kim một tháp ?

về từ tháng 7 năm 1972.
11

3 Kính thưa Quỷ dồng việt,
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c) - Chi- phí trả tiền lời công khổ phiếu với lãi-suất

mới từ tháng 4 năm 1972 , và phát- hành loại công

khố phiếu Quân-công mới.

ban cắt đi tổ kinh- phí là : 2.609.955.000$. Ủy - ban chỉ

giữ lại số kinh-phí là 41.319 426.000$ . Với số kinh- phí

bổ túc này , tổng số kinh-phí Ngân -sách Quốc-gia 1972 được

ấn định lại là :36 5.551.045 000 $ thay vì 368,167.000.000 $

như Hành- pháp đề nghị.
+)- Mai -lực của giới quân-Công cần được gia tăng da

phần nào đối phó với vật giá.

Kính thưa ông Chủ -tich,

Kính thưa Quý đồng việt,

Phần chị Ngân -sách bồ-túc 1972 được giới hạn trong

phạm-vi các khoản gia-tăng trên , ngoại trừ một vài cơ - quan

xin cấp bồ-túc một số kinh-phí điều hành vi kinh-phí nguyên

thủy đã bị cắt xén nhiều , hoặc được tăng cường thêm nhân

viên theo kế- hoạch tăng thầu và thiết lập cơ - quan mới .

Tổng kết các khoản chi bồ-túc là Bốn mươi ba tỷ chín

trăm hai mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn đồng

bạc (43.929.381.000$) .

Ủy ban Ngân -sách Tài-chính chúng tôi đề nghị khoáng

đại Hạ nghị -viện . sau bản phúc-trình này , thảo luận tổng-quat ,

đến khi thảo-luận về từng chương, từng mục của dự-thao

luật , Thuyết trình-viên sẽ trình-bày chi tiết những lý - do và

Con số dề-nghị sửa đổi cho các Mục Chương trong ngân

sách bổ túc 1972, Chúng tôi kính đề nghị khoáng-đại Hạ

phi-viện :

1 )- Sau khi thảo luận , chấp-thuận trên nguyên-tắc toàn

bộ bản văn dự -theo -luật ;
Kính thưa ông Chủ-tịch,

Kính thưa Quý đồng việt ,

Sau khi đã trình bày sơ. !ược về Dự- thao -luật Ngân -sách

bồ.túc 1972 , ủy -ban chúng tôi xin phép được trình trước

khoáng-dại những nhận xét sau đây về Dự - thao - luật :

2 )- Chấp thuận nguyên -tắc điều - quyết từng Mục cho

ngân-sách bồ -túc 1972. Chúng tôi xin nói rõ biều-quyết từng

Mục thay vì lửng Chương như đã in trong bản phúc - trình

gởi đến quý vị . Vì lẽ năm 1971 thảo luận than-sách năm

1972 Hạ nghị- viện cũng biều-quyết từng Mục , và từ trước

đến nay quyền du-di kinh-phí đã được chấp thuận trong giới

hạn của mỗi Mục.

-Khi đề-nghị những kinh-phí bồ-túc , có những cơ .

quan dã lợi- dụng cơ hội này để tái ghi những kinh - phí dành

cho các công tác chi-tiêu mà Quốchội đã minh thị bác bỏ khi

thảo-luận và biểu-quyết Ngân-sách nguyên-thủy 1972.

Trân trọng cám ơn và kính chào ông Chủ - tich và quý

đồng việu .

Sau đây là nguyên- văn Dự-thao-luật số 29/ 72/ HP2.

Luật số ngày tháng năm 1972
Thay vì giới-hạn chi-tiêu trong số kinh-phi đã được

Quốc -Hội chấp-thuận cầu năm bằng cách hạn chế số lượng

các vật dụng mua sắm như một vài cơ-quan đã làm , một số

cơ - quen khác vẫn giữ nguyên số lượng các vật dụng dự trữ

mua sắm tồi xin tăng kinh-phí theo thời- giá

Ban hành Ngân-sách Quốc- gia Bồ-tác Niên khóa 1972.

.

Chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng-Hòa ngày 1 tháng

4 năm 1967 :
- Một vài cơ.qtan vấn đề nghị kinh-phí bồ-tác cho

những công-tác da bị bác bỏ và thực-sự không có chihiều

trong lăm . Do đó nếu được Quốc hội chấp-thuận kinh-phí

bồ-túc đó, họ sẻ chi-tiêu lại ..

Sau khi Quốc hội đã thảo -luận và biểu quyết ;

Tông-thống Việt-nam Cộng -Hòa

ban hành Ngân-sách Quốc-gia bồ-túc Diên-khóa 1972 như sau :Một số cơ quan có quyền du-di động - lái khi dự-tim

ngân-sách đã cố -thước: ính không đúng với nhu cầu thực

tế nhất là những khoản chi - tiêu bó buộc dề dễ bề du- di

thứ 3 ngân khoản từa thải cho những chi -phí khác quá xa

xí , không cần hích nên chẳng được đề- nghi trong Luân - sách

hay đã bị Quốc-hội bác bỏ .

Điều 1.- Nay mở trong phần Chị Ngân-sácà Quốc-gia

1972 một số kinh phí bồ túc là Bốn mươi mốt tỷ ba trăm

mười híp trỆU bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng bạc

(4.319.426.00 $) được phân chia theo bảng A đính hậu:

Thậm chí dự thảo-luật dề-nghị ngân-sách bồ-túc còn

ghi thêm chi -phí bồ-lúc cho một cơ quan trong khi cơ -quan

đó quả quyết không bao giờ đề-Nghị kinh-phí bồ-túc hay

thinh cầu bất cứ một điều gì .

Với số kinh phí bồ túc trên , tổng số tinh-phí Ngân-

sách Quốc gia 1972 được ấn - định lại là Ba trăm sáu mươi

lăm tỷ năm trăm năm mươi mốt triệu không trăm bốn mươi

lăm ngàn đồng bạc (365.551.045.000 $).

Với phứng thận-định nêu trên và với cố gắng giảm

thiếu những phí -phạm và lạm - dụng , ủy -ban Ngân sách chung

tôi đã cứu xét từng khoản dề-nghị của các cơ - quan dề chi

biểu- quyết chấp thuận phú , kinh- phí Bồ-tác nào thực sự

bất khả kháng, không dự trù được khi thiết-lập ngân-sách

nguyên thủy 1972.

Điều 2.- Số tài -nguyen , so với tài nguyên trong phân

sách nguyên-thủy , được rút bớt Hai mươi tỷ chín thì bốn

mươi ba triệu hi trăm ngàn đồng bạc ( 20.943.200.000 $)

theo bảng B đính hậu:

Do đó , sau khi thể o-luận và điều- quyết , đối với số kinh

phí bồ- túc do Hành pháp đề-nghi là 43.929.381.000 $. Ủy

Sau khi giảm thâu, tổng số dự thậu Ngân-sách Quốc

gia 1972 được anh h lại là Hai trăm bốn mươi chín tỷ

tăm trăm số y mu oi uốt tiệu tám trăm ngàn đồng bạc

(249,361.800.000$).
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Điều 3 – Kinh phí dự bị ghi nơi Mục 33 Chương 906

được du-di qua các Mục , Chương , Điều khác tùy theo

nhu cầu .

lại giao cho Quốc hội thảo - luận về luậ • ngân sách. Lý- do

mà Tổng thống giao cho Quốc-hội thảo- luật luật ngân -sách

bởi vì luật ngân- sách đã chứng tỏ rằng Chánh -phủ không có

một chánh -sách.

Điều 4.- Trong khuôn khổ luật- pháp hiện-hành Bộ

Tài- chánh được phép vận dụng mọi biện -pháp thích nghi đề

tăng tài nguyên Ngân-khố , cùng vay tiền của Ngân hàng

Quốc-gia hầu đáp ứng tố thiếu hụt ngân sách là Một trăm

mười lăm tỷ chín trăm tám mươi chín triệu hai trăm bốn mươi

lăm ngàn đồng bạc ( 15 89.245.080 $ ).

Theo luật ngân sách bồ- tác năm 1972. chúng ta đã

thâm-thủng 32 , 21 % ngân -sác ), một sự thâm-thủng đứng đầu

thế-giới. Thất thu 20 tỷ , mất viện-trợ 60 tỷ . và phải tăng

chi thêm 44 tỷ .

Điều 5.– Điều 3 luật số 002/72 ngày 10 tháng 02

năm 1972 không thay đổi .

Chúng tôi xin hỏi một câu : những lý do trình-bày đều

xin vào thờircuộc , nhưng ai chịu trách -nhiệm về thời -cuộc

đó, và có khi nào phía Hành- pháp đặt vấn-đề dân-chúng có

còn sức đề đóng góp nữa hay không ?

Luật này được đăng vào Công báo Việt - 6m Cộng hòa,

Saigon , ngày tháng năm 1972

/

6. CHỦ TỊCH.

Câu hỏi đó chưa bao giờ được đặt đến , và trước trách

nhiệm nặng-nề đó , Tổng-thống muốn đầy một phần , chia một

phần trách - nhiệm này cho Quốc hội, nghĩa là việc chi-tiêu

này Hành-pháp không dám tự quyết vì e ngại về tiếng tăm

trong khi dân -chúng đang phải đóng góp tiền vào đó . Chính

Thủ dồn tiếng tăm đó vào Quốc-hội , đồ lên đầu Quốc-hội

dưới mắt quần chúng .

Kính thưa quý động viên , sau phần phác -trình của ủy

bạn là phần thảo -luận tổng quát bản văn dự-luật . Trước hết,

chúng tôi kính mời động viện Phan-xuan-Huy,

O. PHAN-XUAN-HUY. -

Chúng tôi xin trở lại vấn đề ngân sách . Nhìn qua ngân

sách chúng ta thấy thế nào ? Từ năm 1968 đến nay , tức là

suốt nhiệm kỳ I và nhiệm kỳ II của Đệ II Cộng-hòa mà Tông

thống là Trung-tướng Nguyễn-văn -Thiệu. thì một năm luôn

luôn có hai ngân sách . Và ngân sách là gì ? Đường lối của

Quốc-gia sẻ thể hiện qua ngân sách .

Hôm nay chúng ta thảo luận ngân -sách bố-túc cho năm

1972 vào ngày 20 tháng 11 năm 1972. Luật này sẽ chuyền

lên Thượng-viện , và sau khi thành luật , nhanh nhất là ngày

31 tháng 12 năm 1972, tức là khi luật này ban hành thì

Chính-phủ đã tiêu hết ngân-sách rồi ; ngân sách bồ- túc này

đã được sử dụng trước khi đưa ra Quốc -hội .

Vì vậy cho nên chúng tôi xin trình bày để quý vị thấy

có một vấn-đề là nếu như một trong các động viên của chúng

ta được mời dự một bữa tiệc , mà chúng ta là khách danh

dự . Nếu như trong buổi tiệc đó khi quý vị đến mà thực

khách đã ăn xong rồi , nhưng vì người ta mời quý vị với

tính cách danh dự , nên người ta mời quý bạn chọn thực

đơn trong khi tiệc đã tàn , thì thử hỏi đó là điều si -phục hay

là điều hãnh diện ?

Vậy thì Chánh-phủ này không đủ khả năng hoạch định

một đường lối trong vòng 6 tháng . Đó là đường lối mà Chánh

phủ đang thi hành hiện nay . Còn tài nguyền Quốc-gia thì

trông cậy vào đâu ? Chúng tôi thấy chỉ có hai tài nguyên đang

nuôi dưỡng cho quốc gia này , đó là : thuế khóa và viện trợ

hay nói một cách rõ hơn tài nguyền Quốc-gia chi trong vào

hai cái :

1 )- Con dao

2)– Cái múng

Chính chúng ta đã làm một việc vô ích , chúng ta đã

trình diễn dân chủ một cách quá lộ liễu . Không có lý do gì

ngày hôm nay đem luật ngân sách bổ túc ra Quốc hội thảo

luận trong khi đó đã tiêu hết rồi , và nếu chốc nữa đây Quốc

hội có bác bỏ đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một việc

là “ dã tràng xe cát mà thôi .

Con dao đề gọt đầu dân chúng mà đánh thuế , và cái

mủng đã xin Viện-trợ mà thôi . Ngoài ra , không có một thi

nguyên nào khác nữa. Nếu không sửa đổi chính sách này thì

tôi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ không đi xin được nữa , như

năm nay chúng ta đã không xin được 60 tỷ ngoại viện , và một

ngày nào đó, dân chúng không đóng góp nữa , không đủ sức

chịu đựng thuế khóa nữa thì hậu quả gì sẽ đến cho quốc gia ?

Điều đó chúng tôi xin nhường lại cho quý vị , Chúng tôi xin

báo từ năm 1968 đến nay, chúng ta đã thâm thúng bao nhiêu.

Vì vậy , trên nguyên tắc, chúng tôi xin trình cùng khoáng

đại là chúng ta không thảo luận luật ngân sách bổ túc năm

1972 .

Chúng tôi xin trình bày về hiến-tính của luật Ngân -sách.
Năm 1968 chúng ta đã thâm thủng 25 tỷ trên 95 tỷ

tổng số chi.

Năm 1969 chúng ta đã thâm thủng 50 tỷ trên 129 tỷ .
Chúng tôi xin trình lại quý vị là luật ủy quyền đã cho

Tông-thống được toàn quyền quyết định bằng sắc-luật trong

các lãnh -vực: an-ninh , quốc-phòng, kinh - tế , tài -chánh. Vậy

thì luật Ngân-sách này nằm trong lãnh-vực Tài - chánh , tại

sao Tổng thống không dám ban -hành bằng sắc-luật ? Có người

nói rằng cái này là quyền của Quốc-hội , nhưng chúng tôi thấy

chính cái luật ủy-quyền đã bị lạm dụng qua vấn đề báo-chí .

Năm 1970 chúng ta đã thâm thủng 52 tỷ trễ 177 tỷ .

Năm 1971 chúng ta đã thâm-thủng 55 tỷ trên 235 tỷ .

Và năm 1972 , chúng ta đã thâm-thủng 60 tỷ .

Người ta đã gài báo-chí trên lãnh -vực an-ninh để bóp

chặt tự-do ngôn luận thì không có lý - do gì ngày hôm nay Như vậy tổng-cộng suốt từ năm 1968 đến năm 1972,
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Xin cám ơn Quý vị .chúng ta đã thâm-thủng 222 tỷ tức là vượt quá ngân-sách ,

Vượt qua con số mà chúng ta vay của ngân-hàng mà không

bao giờ trả . Và hậu quả tốt -nhiên của sự vay mượn đó sẽ

là iu giấy bạc bừa bãi , và đồng bạc sẽ phá giá phi mã.

(Vê tay)

Qua vấn- đề thứ ba, chúng tôi xin trở lại vấn- đề thuyt

tinh.

O. CHỦ TỊCH–

Thứ nhật bản thuyet- trình ông Chủ Tịch ủy ban Ngân

Sách Tài-chánh của chúng ta , dân-Điều Hồ-văn - Xuân, đã

nói lên nhiều sự thật mà chúng tôi nhận thấy rằng qua trang

4 của bài thuyết-tình , chúng tôi có cảm tưởng như là một

bản án luận tội, hoặc là một bản thú tội tùy theo quan-niệm

của mỗi người.

Tiếp theo đây chúng tôi kính mời động viện Trần-răng.

Soo .

O. TRẦN- VĂN-SƠN.Trong phần thứ nhất , về tội bồi-típ . Chúng tôi xin đọc

phần thứ nhất trong bản thuyết-trình: Khi đề nghị những

hinh-phí bồ -túc. có những cơ - quan dã lợi - dụng cơ hội này để

tới khi những kinh phí dình cho các công tác chỉ tiêu mà

Quốc-hội đã minh thị bác bỏ khi thảo luận và biểu quyết ngân

sách nguyên thủy 1972 ) .

Hôm nay chúng ta thảo luận ngân -sách bố tác năm 1972,

và trong bốn ngày kế tiếp,theo nghi -trình đi Ấn - định, chúng

ta về thẻo luận ngân sách năm 1973. Chúng tôi sẽ không đi

vào chi tiết như bạn Phan -xuân -Huy đã làm , mà chúng tôi

xin đặt một vài vấn - đề nguỵên tắc về sự hợp luật của cái

việc chúng ta thảo -luận các luật ngân - 4-5 nầy. Cach day la

5 tháng , lượng Viên Quố--ội đã tho luận luật ủy-quần

và Tông-thống Nguyễn- văn- Thiệu đã banhành luận ủy quyền
do .

Như vậy tức là các cơ - quan của Chính phủ đã chủ trương

bất chấp Quốc-hội và chỉ muốn Quốc-hội là một nơi trình

diện mà thôi.

Điều thì lại là tôi xài phi công nho, tiêu xài cho thị

cứu và sống chết mắc dân chúng cứ việc phải đóng góp . Chúng

tôi xin dọc đoạn 4 là chứng minh : • thay vì giới hạn chế

tiêu trong số kinh phí đã được Quốc hội chuẩn cấp đầu năm

bằng cách hạn chế số lượng các vật -dung mui sắm như một

vài cơ-quan đã làm , một số các cơ quan khác con số đó không

biệt là bao nhiêu) vẫn giữ nguyên số lượng vật dụng dự-trừ

mua sắm rồi xin tăng kinh phí theo thời gia ” .

Luật ủ - quyền đi minh định rằ , vì tình trạng thái

trương của Quốc- gia , bốn lãnh vực : An ninh. Quốc- pho ,

Kinh-tế , và Tài chính được giao toàn quyền cho Hinh-pháp

troe vòng 6 tháng : Thời hạn đó đến cuối tháng 12 năm

1972 này mới hết. Vì vậy, chúng tôi nghi tăng vào giờ phát

Bầy , Hình-pháp , trên tinh -thần tồn-trọng luật pháp, có quy

ban hành ngân sách bỏ túc năm 1972 cũg như ngân sách

năm 1973 bằng sắc luật chớ không cần phải đưa ra cho :

đại chúng ta thảo luận .
Tôi thứ ba là tôi lư - g 8ạt . Chúng tôi xin đọc trong

bản cáo trang mà chính Ủe-ban Ngân sách Tài chính là

tình trước quý vị : “ một số cơ quan có queền du- di công:

rối khi dư -trù ngập-sách đã cố tình vớc- tính không đúng

với nhu cầu thực - ể, nhứt là những khoản chi-tiêu bó buộc.

đề thi du-di những ngân khoản thừa thai do cho những

kinh-phí khác quá xa xỉ . không cần ích nên chẳng được đề

nghi trong ngân-sách hay đã bị Quốc- hôi bác bỏ .

Chúng tôi có cảm tưởng là Hanh-pháp đã sử -dụng luật

ủy-quyền một cách hơi khác thường. Chắc chúng ta còn nhớ

cá h đây không lâu Hành-pháp đã ban hành luật về bài trừ

ma túy. Trong phần viện dân, Hinh-pháp biện-minh rằng vì

lãnh vực bài trừ ma túy và chất- độc có liên quan đến via

đề an ninh cho nên nó nằm trong khuôn khổ luật ủy quyền,

và Hành- pháp đã ban hành luật đó.

Thậm chí dự -thảo luật đề-pghị ngân -sách bồ- túc còn

ghi thêm kinh-phí bồ-túc cho một cơ-quan trong khi chính

cơ - quan đó quả-quyết rằng họ không bao giờ yêu-cầu .

Thật ra , sự giải thích đó là một sự giải thích có tính

cách ép buộc. Chúng tôi nghĩ rằng , vấn - đề bài trừ ma túy

thực sự là quan hệ, nhưng nó không nằm trong lĩnh vực anh

ninh quốc-phòng, kinh tế, tài chính . Luật đó đáng lẽ nên để

cho Quốc-hội chúng ta thảoluận.

.Vậy thì số tiền đó sẽ sử-dụng ra làm sao ? sẽ làm

gì ? và ai sẽ chịu trách nhiệm ? Ai sẽ chịu trách nhiệm về

luật ngân sách này ? Ai đã dung-túng trong vấn- đề chi-tiêu

bừa bãi, phinh sạt Quốc-hội và coi thường Quốc-hội ? Ai ?

Nêu không phải là tác-giả của dự luật ngân sách này ? Đó

là Tông-thống Việt-nam Cộng-Hòa.

1

Vậy thì có hai vấn -dề chúng tôi muốn kết luận hôm nay:

hoặc là chính Tổng-thống dung dưỡng cho những sai lăm

trọng dại mà ủy ban Ngân-sách Tàichính vừa nêu ra , hoặc

là Tông-thống đã cố tình làm việc đó,

Ngược lại , ngân-sách bồ- tú : năm 1972 và ngân sách năm

1973 là những lãnh vực hoàn toàn nằm trong khuôn khổ của

luật ủy- quyền , thì Hinh - hép lại không dám hoặc khô" g muốn

tự ý ban-hành. Quý vị cũng thấy ngay nếu chúng ta đọc bản

viện-dấn ly -do về bản dự -thảo luật ngân -số 8 bồ-túc năm 1972

khi gởi sang Quốc-hội , phần lớn của phần biện-minh đó là

sở-d ngân sách năm 1972 phải bồ-tác một số tiền lớn lao là

vì nhu-cầu thời cuộc .

Vậy thì vấn - đề chúng tôi đặt ra là quý vị có nên thảo

luận ngân sách bồ - túc năm 1972 hay không ? Và chúng tôi

nghĩ rằng với thời gian và với tính-cách bừa bãi cố tình

tiêu xài mặc cho da, chúng đóng góp thì chúng ta nên không

thảo luận ngân sách bổ túc năm 1972 nữa,

Đó chính là những điều mà Quốc hội chúng ta cũng như

Hành-pháp đã biện -minh de mà dài cho được luật ủy quyền.

Chú g tôi xin thưa rằng , chúng tôi là một trong những Dân

bều đã không đồng ý luận ủy-quyền và chúng tôi đã bỏ phiếu

bác bỏ luật ủy - quyền tại Quốc-hội nầy .

U
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Chúng tôi đi làm như vậy là vì chúng tôi muốn có trách

phim, và với tinh-thần đó , chúng tôi sản-Bàng thảo luận và

thông từ chối thao-luận bất cứ một điều gì mà chúng tôi nghĩ

là cần thišt . Vì vậy luật ngân-sách bồ-túc năm 1972 cũng

phu luật nân -sách năm 1973, nếu chú g ta không thay đổi

thi- dộ mà cứ tiếp - tục thảo - luận thì chúng tôi cung sắa -sàng

thom-dự các cuộc thảo-luận như thường.

Vì thế , chúng tôi thiết-pali có lẽ vị đồng-việc đặt vấn

đề chủ đề mà đặt vấn đề mà thôi, đặt vấn-đề chỉ là khi Hình

pháp hành-động như thế này , chúng ta lành-động như thế

khác mới là những người đồi-lập . Chúng tôi thiết-nghi không

ai tự lên đây thú-nhận và tự xén bớt những quyền-hạn mà

mình sẵn có ,

Vấn- đề chúng tôi đặt ra đây chỉ là một vấn -đề thi -hành

luật-pháp: Trên nguyên -tắc, Hànhpháp là một cơ cấu dề thi

hành những luật mà Quốc-hội đã bều -quyết. Vì thế, hơn ai

bet, Hành- pháp phải tôn trọng luật - pháp , mặc dầu những luật

lệ đó đã được thông qua bằng bất cứ phươug-thức gì . Đó mới

là tinh thần luật-pháp , tinh thần dân-chủ.

Trong chiều hướng chấp -nhận đạo-luật ủy -quyền . Có lẽ

chúng ta cũng nên chấp nhận tất cả những hậu quả của luật

ủy-quyền mang tới . Đàng này chúng ta không chấp-nhận tột

giai -goạn mà chúng ta lại đòi hỏi cho được một giai-đoạn

sau. Chúng tôi thiết nghi và e sợ rằng có thể đó là thái độ

tương-phản đối với chính chúng ta .

Vì vậy, hôm nay chúng tôi đặt vấn - đề ra dây . mong

thoáng -đại, đặc biệt là văn -phòng Hạ-nghi- ện chúng ta , đặt

vấn đề với hành pháp , đúng về cho Hành -pháp cũng như quốc

dân xem thường Hạ-nghi-việu này chị như một sọt rác- nghĩa

là không có thái độ nhận-lanh bất cứ cái gì mà Hành-pháp

chuyên ng

Trong chiều hướng đó , chúng tôi thiết nghĩ việc Tồng

thống chuyền dự- thao -luật ngân-sách , dù đó là dự-thao -luật

ngân-sách bồ-túc năm 1972 qua đề xin Quốc-hội thảo luận

và biếu -quyet chap-thuận , đó là một hành-động chia xẻ trách

nhiệm , một điều mà trong nhiều phiên họp trước chúng tôi

đã thấy nhiều quý vịlên đây đòi hỏi . Trong khi thể hiện sự

chia sẻ trách-nhiệm đó , chúng ta thu vào thái độ e dè, thái

độ sợ sệt, thái -dộ trốn tránh ?

Thưa quý vị , thái-độ đó trong giai đoạn hiện tại chúng

tối thiết nghĩ khó có thể chấp nhận được
(V. tay)

O. NGUYỄN-QUOC- BIỀN –

O. PHẠM-DUY -TUỆ.

Động lý trong phần phát biểu của chúng tôi chỉ nằm

trọn trong vấn - đề đào sâu và góp ý với khoáng đại về nội

dung của phân tách năm 1972. Nhưng, theo dõi phần trình

bày của hai vị đồng- việp, đặc biệt là hai đồng- viện xưa nay

có tiếng là ở trong khuynh hướng đối lập , chúng tôi thấy có

rấn -đề muốn được trình bày cùng quý vị : đó là vấn-đề Tông

thống nên chuyển sang Quốc- hội dự- thảo luật ngân-sách hay

1 nên bạn- hành bằeg Sắc- fuật.

Quan-dềm của chúng tôi về vấn - đề ngân -sách bỏ túc

cũng như ngân sách năm 1973 , chúng tôi chủ trương là cái

gì mà cần tiêu cho quốc-gia thì chúng ta phải tiêu , cái gì

không cần thì đừng có bao giờ tiêu . Chúng ta cũng không

cần gì ủng-hộ cái dèm phung-phí đề tiêu ngân -sách; chúng

ta cũng không cần gì mà phải bàn chèn không cho tiêu ngân

sách thi quốc-gia cầu .

Chúng tôi muốn trả lời với một vị đồng-viện lên trước

chúng tôi có đề -nghị không thao-luận ngân-sách bồ-túc , nhưng
nếu động-viện đó lên chi đặt vấn-đề yêu - cầu không thảo luận

vì ngân-sách bồ-túc cũng như ngân -sách năm 1973 năm trong

luật ủy-quyền rồi đồng-viện đó đi xuống thì tôi rất phục .Chúng tôi rất tiếc phải xin giải-thích rằng đạo-luật ngân

sách không thể giống như những đạo-luật khác, và không thể

giải-thích đạo luật ủy - quyền như hàm chứa một ý nghĩa

rằng Tổng thống có quyền ban hành ngân sách bỏ túc cũng

như ngân sách trọn khoá 1973 .

Nhưng tiếc thay , động việc đó khi lên lại đề-pghị không

thảo-luận rồi lại thảo-luận rất dài và dề -nghị cắt cái nầy , giảm

cái kia , hay nói điều này , điều kia, như vậy đương-phiên

đồng-viện đó đã mặc nhiên chấp thuận thảo-luận ngân-sách .

Có lẽ đồag- viện đó nhất -định phải công.nhận điều nói trên .Cương vị chúng tôi , nếu chúng tôi ở trong khuynh-hướng

đối-lập, chúng tôi lại đòi cho được Tổng thống phải chuyển

vang Quốc-hội thảo luận và phê chuẩn dự-thao- luật về ngân

sách, bởi vì khi thảo -luận như vậy, Quốc-hội đã hành-xử

quyền kiem -soát, tiền kiềm, đường kiềm và hậu kiềm của

mình và việc chấp thuận và chuẩn phê dạo-luật ngân sách.

Điểm thứ hai , về ngân-sách năm nay, một đồng- viện bảo

tăng tiêu rồi mới bắt Quốc-hội hợp-thức-nóa. Theo tôi , trong

trường-hợp bình thường nếu suốt cả năm không cố xảy ra

chuyện gì mà Hành-pháp làm như vậy thì tôi sẽ lên diễn-dàn

và cá- nhận chúng tôi cương quyết đã phá việc làm đó, và

chúng tôi ủng-hộ lập- trường của vị động-viện nói trên .Hơn nữa, dac-luật ngân-sách không giống như nứng :

dạo- luật khác , Đạo luật ngân- sách chỉ có giá -rị to: 8 niên

khóa của năm đó, nghĩa là đạo luật ngân-sách của 1972 chỉ

có giá-trị trong 1972 , còn tất cả những sự chi tiêu vượt ra

ngoài năm 1972, sau ngày 31-12-1972 , đều thuộc phạm-vi

của ngân -sách tài - khóa tới .

Nhưng ngày 29.3.1972 vừa rồi , một biểu-cố bất thường

dã xảy ra mà Tông -thống, Hành-pháp cũng như Quốc-hội

không ai dự- liệu được. Đó là cuộc tấn-công của Cộng - sản , và

cuộc tấn công này còn gây tang tóc đến bây giờ. Trong trường

hợp này, nếu Hành-pháp Bói rằ0g dầu Việt-cộng có đánh sôi

động đến đâu, chúng tôi cũng không lấy ngân-sách đề mà tiêu.
Chính vì vậy cho nên , nếu giải -thích là Tổng thống

được ủy-quyền hành động về phương diện tài-chát và bảo

rằng Tông-thống có toàn quyền thì thiết nghị Quốc-hội đã

ruốn tự mình cắt bỏ phần nào quyền hạn mà Hiến -pháp giao

Nếu Tông-thống không lấy một số tiền nào đề tiêu cho

Quý phòag từ ngày 29-3-1972 tới nay, thì phải đưa Tổng

thống re trước Đặc biệt Pháp-viện nà xử vì đã không lànhphó cho chúng ta .
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xử quyền hành của mình lú Quốc - gia cầu. Lúc Quốc-gia cầm

thì phải tiêu , mặc dù Quốc hội chưa cho phép.

Chúc quý vị còa nhớ là Tông-thống Nguyễn-văn- Thiệu

đã ban hành một sắc luật về báo ch . Chúng tôi không thấy

báo chí nó liên quan gì đến Anninh , Quốc-phòng, Kinh tế.

Tài chính . Thế mà Tổng -thống vẫn giải thích được một cách

trôi suốt vấn-đề ,

Chúng ta đừng quá chú trọng đến cái hình thức là phải

Quốc-hội cho phép đã , rồi mới chỉ tiêu . Trường-hợp đây là

trường -hợp bất thường . Gần 700 000 đồng bào tỵ nạn chiến

cuộc cần được Chánh- phủ giúp đỡ . Chính vì vậy , chúng tôi xin hỏi luật ngân sách có liên

quan đến luật ủy quyền hay không ? Hay đó chỉ là một sự

giải thích mà thôi .Vì vậy , nếu nói rằng đề Quốc-hội cho chi-tiêu đã rồi mới

được chi tiểu thì hôm nay có nhiều người đã về chín suối ,

và thử hỏi những người đầu tiên bị lọ oán trách là ai ? Riêng cá nhân chúng tôi , chúng tôi nghĩ rằng chính luật

ủy quyền đã chi phối hầu hết tất cả sinh hoạt lớn của quốc

gia và sinh hoạt chính yếu của Quốc hội. Đó là bàn thảo về

ngân sách .
(Vỗ tay)

Kính thưa Quý vị ,
Thưa quý vị , họ sẻ oán những người không cho Chánh

phủ chi-tiêu những số tiền đó Quan-điểm của chúng tôi chỉ

nói bình thường vậy thôi . Vì thẻ, chúng tôi chấp thuận là

khi Quốc-gie hữu vự , cần bổ túc thì cứ bổ túc . Nhà chúng

ta cháy mất một phần.

Sau đây , chúng tôi xin trình-bày quan điểm của chúng

tôi đối với luật ngân sách bồ-tác năm 1972 .

Trong lúc chúng ta chưa có tiền để làm thà, mưa gió

xuống, nó sẽ còn hư nữa . Lúc đó chúng ta có cần đi vay một

số tiền trước , rồi chúng ta tìm cách trả sau không ? Lẽ tất

nhiên phải cần .

Cũng như mọi năm , năm nay Hành -pháp lại chuyện

sang Quốc hội dự- luật ngânsách bồ-túc 1972 để chúng ta thảo

luận và biểu-quyết , Việc này đã trở thành như một thông-lệ.

một bồn phận của chúng ta đối với cơ quan Hành-pháp, và

chính cái thông lệ , cái bồn phận đó làm chúng tôi suy nghĩ.

Chúng ta đi trên một quãng đường dài , hết tiền , sắp

chết đói , chúng ta có cần vay của một người bạn đồng hành

nào đó một số tiền đề tiêu đó , rồi về xin sau được không ?

Lẽ tất nhiên được . Trường-hợp sử-dụng quyen-hạn của mình

như vậy là trường-hợp của những người khôn ngoan biết bảo

vệ quốc-gia .

Nhớ lại năm 1971 , khi thảo luận và biểu quyết về ngân

sách Quốc-gia năm 1972, chúng ta đã suy nghĩ và cố gắng

nhiều , đã mổ xẻ về tất cả mọi lĩnh vực, chính sách, kế hoạch

liên quan , đến An-ninh , Quốc-phòng. Kinh -tế, Tài- chánh,

Giáo-dục , và có thể nói là tất cả mọi vấn-đề có liên -quan

đến sinh-hoạt quốc-gia .

Chúng tôi xin thành thật cảm tạ ông Chủ tịch và quý

vị đồng viện.

(Vỗ tay)

Nhưng dùng một cái , và có thể đã trở thành một thông

lệ , chúng ta lại dược Hành-pháp chuyển sang một ngân -sách

bồ túc cho năm 1972. Chúng tôi thấy rằng khi chúng ta áp

dụng ngânsách chưa được 6 tháng thì Hành -phápđã đưa

sang chúng ta một ngân-sách bồ-túc ,như vậy chứng tỏ rằng

tất cả những quan điểm , những ước- tính , những chính -sách

của chúng ta về ngân sách năm 1972 , đều hoàn-toàn sai lạc

bay sào Trở lại ngân sách bồ- tác năm 1972, chúng tôi xin

trình bày cùng quý vị một vài quan điểm như sau :

6. NGUYỀN-VĂN- PHƯỚC.

Thưa Quý vị , vừa rồi lại bạn đồng- viện của chúng ta

đã lên đây để đi phá lập trường của một số bạn đồng-viện

khác. Chúng tôi nhận thấy rằng chuyện bên này đã phá bền

kia , bên kia đã phá bên nọ là một điều cần thiết để chúng

ta đi đến một cái kết -quả tốt đẹp . Tuy nhiên , điều đó chỉ

tốt đẹp nếu những lời đả phá dựa trên nhử 8 căn-bản thực

tế cũng như dựa trên những lời giải thích hữu lý .

Thứ nhất , chúng ta thảo luận ngân- sách bồ-túc năm 1972

tro : g tình trạng bất bình thường, trong hoàn-cảnh mà chúng

ta đã ủy quyền cho Tong -thống tên bốn lĩnh vực: An-ninh,

Quốc-phòng, Kinh-tế và Tài -chánh.

Một bạn đồng- viện khi nấy cho rằng luật ngân sách là

một luật đặc-biệt , nó không liên-quan gì đến luật ủy-quyền cả.

Chúng tôi mong bạn đồng-viện đó đọc lại ủy-quyềa .

Theo chúng tôi , nếu toàn thể chúng ta một lòng một dạ

cho rằng ngânsách bỏ túc năm 1972 không cần thiết và cần

phải bác bỏ thì Tông-thống cũng sẽ sử-dụng luật ủy- quyền

đề ban hành một sắc-luật về ngân -sách bồ-tác năm 1972

một cách dễdàng.
Chúng ta đã ủy-quyền cho Tong-thống chúng tôi xin

dùng chữ • chúng ta ” mặc dầu cá-nhân chúng tôi không ủng

họ luật ủy-quyền đó – nhưng hiện nay, trong sinh hoạt dân

chủ , chúng tôi và cả quốc-gia này đều phải chịu sự chi phối

của những sắc luật về ủy quyền của Tổng -thống.

- Vì thế , chúng tôi nghĩ rằng việc bàn thảo của chúng

ta ở đây sẽ trở nên vô ích .

Với luật ủy quyền , chúng ta đã cho Tổng-thống có toàn

quyền trên bọn a. tt vực : an Bah. Quốc phòng, Kinh tế ,

1 41 cháy h, nghĩa là tất cả mọi người dân , trong đó kể cả

Dân - bều, đều pải bị chi phối bởi luật ủy-quyển đó. Khi

chúng ta giải thích về luật ủy quyền và béo rằng ngân sách

không lên quan đến lượt ủy quyền thì chúng tôi xin thưa , đó

chi là sự giải thích một chiều mà thôi ,

Chúng tôi có rất nhiều điềm đồngý với phần trình-bày

của ông Chủ-tịch Ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh. Trong trang

4 của bạn phúc- trình mà ủy- ban đã gửi đến chúng ta , ủy- ban

đã trình-bày rõ ràng tất cả mọi khíacạnh của ngân -sách cũng

như đã cho chúng ta thấy rõ tất cả sự bội-tín và mọi sự phí

phạm của cơ-quan Hành-pháp khi lập nên ngân -sánh bồ-túc.

Lập-luận của ông Chủ tịch Ủy -ban Ngân sách Tài-chánh
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với phần phụ thu của tất cả các dịch -vụ và sản -phầa đã xung

vào ngân sách quốc gia là 8.156.800.000$ .
thật là hay, thật là chính-xác và cũng thật là đứng-din , nhưng

chúng tôi rất tiếc là khi kết-luận , nghi là khi đề-cập đến ngân

sách bồ-túc 1972 thì Ủy-ban không cắt xén đầy đủ tất cả

những kinh-phí dự-trù quá mức như lời trinh-bày của ông

Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách Tài-chánh .

Như vậy với phần phụ thu này chúng ta đã giải quyết

xong vấn đề cứu trợ nạn nhân chiến cuộc mà không cần một

ngân sách bổ túc nào cả , vì phần phụ thu đặc biệt này đã

được Chính- phủ cho áp dụng trong các quán ăn , nhà hàng,

Chính-phủ đã áp dụng rồi , bây giờ Chính-phủ xin chúng ta

bổ túc trong phẫu thu .

Trong ngân-sách bồ-tác năm 1972 , chúng tôi nhận thấy

có những điểm như sau :

Ngân-sách bồ-túc năm 1972 là 43.929.381.000$ chia

ra những phần chính như sau : Chúng tôi nhận thấy đó là một điều phi lý . Và chúng

tôi xin hỏi , nếu bây giờ chúng ta không chấp nhận phần thu

này thì Chính -phủ có trả lại tất cả những tiện phụ thu cho

tất cả thực khách hay không ?

Ngân-sách Quốc- phòng : 21.090.000.000$

Trợ-cấp nạn-nhân chen-cuộc với kinh-phí là 7.236 .

919.000$.
Tóm lại , như đã trình bày ở trên , chúng tôi nghĩ rằng

chỉ có một phần có thể có lý do để xin ngân sách bổ túc là

việc Chính-phủ cần một kinh phí là 1.236.919.000 $ đề

cứu trợ nạn nhân chiến cuộc mà phần dự thu của chúng ta
Kinh -phí dành cho sự điều-chinh lương-bồng theo

chi số là 10.004.000.000$ .

Chúng tôi chỉ xin đưa ra những con số lớn đó để chúng

ta có cơ hội cùng nhau thông-cảm những điều mà ông Chủ

tịch Ủy ban Ngânsách Tài-chánh đã nói với chúng ta . Sau

đây, chúng tôi xin đi vào chi tiết :

đã có được 8.156.800 000$, Như vậy phần chi và phần

thu trong việc cứu trợ nạn nhân chiến cuộc đã giải quyết

một cách ôn-thỏa , không cần phải có ngân sách bỏ túc .

.

Kính thưa Quý vị

Chúng tôi đã trình bày với quý vị quan điểm của chúng

tôi về ngân sách bồ túc , và chúng tôi xin kết luận một câu

và ngân-sách Quốc-phòng năm 1972. chúng ta đã chấp

nhận một số tiền không-lô là 182.687.230.000$, nghĩa là

chúng ta đã chấp-nhận tình-trạng chiến-tranh ở Quốc-gia

chúng ta và chúng ta đã chấp-nhận một con số binh lính là

1.100.000 người , chưa kể các lực lượng cảnh -sát , nhân-dân

tự-vệ .

như sau :

Chúng ta duy trì con số 1.100.000 binh sĩ với kinh

phí Bộ Quốc-phòng là 182.687.230.000$ nghĩa là hơn nữa

Ngân -sách Quốc-gia , chúng tôi quan niệm rằng Chánh-phủ nầy

đã tiên liệu mọi kế hoạch sẵn sàng đối chọi với bên kia dưới

bất cứ hình thức tấn công nào .

Dù chúng tôi không ủng hộ luật ủy quyền nhưng toàn

thế dân chúng Việt-nam đang bị chi phối và nằm dưới tất

cả những sắc luật do Tổng-thống Thiệu ban hành. Vì vậy,

một lần nữa , chúng tôi ước mong Tông-thống Thiệu Lãy sử

dụng luật ủy quyền mà quý vị đã trao cho đề ban hành Ngân

sách bồ-túc . Như vậy có thể hợp- lý , hợp thời và hợp luận

lý hơn. Thành thật cám ơn ông Chủ -tich và Quý vị .

(Vỗ tay)

Ố. TRẦN-ĐỨC-TRONG

Nhưng, dùng một cái , đến tháng 3 năm 1972 , Bắc - iệt

xua quân tấn công miền Nam. Dựa vào hoàn cảnh xáo trộn

đó , Hành - pháp lại đưa sang chúng ta một ngân sách bỏ túc,

trong đó có kinh phí bồ túc cho Bộ Quốc-phòng là 21.090.

000.000 $ . Như vậy chúng tôi xin hỏi tất cả những sự tiện

liệu của các vị chỉ huy Quốc- phòng đều hoàn toàn sai lạc với

thực tế hay sao ?

Thưa ông Chủ-tich,

Thưa Quý vị

Hơn nữa với con số 1,000,000 lính dưới tay mà cung

không tiên liệu đầy đủ tất cả mọi diễn biến có thể xảy ra

hay sao , để đến khi xảy ra biến cố lại xin bổ túc ngân sách ?

Đó là điều mà chúng tôi muốn nói với Hành- pháp chớ chúng

tôi không lập luận như Dân-biều Nguyễn- quốc-Biền vừa trình
bày xong .

Nhiều động viên đã lên diễn -dàn trước chúng tôi đề tình

bày quan - điều về luật ngân sách bỏ túc năm 1972 , trong đó

có những lập luận như sau :

Riêng về kinh phí dành cho quý cứu trợ và trợ cấp nạn

nhân chiến cuộc là 7,236.919.000$ chúng tôi nghĩ đây là

số kinh phí có ý nghĩa nhất và nó biện minh hùng hồn nhất

cho ngân sách bỏ túc năm 1972 , nghĩa là khi Bắc-việt tán

công chúng ta , khi chiến trường trở nên sôi động thì gánh

nặng của chúng ta là gánh nặng cứu trợ, Nếu chúng ta không

bổ túc ngân sách thì sẽ gây khó khăn cho Chánh -phủ trong

việc cứu trợ nạn nhân chiến cuộc .

Thứ nhất , có một động viện dã cho rằng luật lập sách

bổ túc năm 1972 hoàn toàn dựa vào thuế khóa , dựa vào Viện

trợ Mở mà không có một tài nguyên nào khác để bù đắp vào

ngân sách, và vị đó đã ví von là luật ngân sách bồ túc cổ

thể ví như một con dao và một cái mủng, con dao dề gọt

dầu dân chúng và cái mỏng để hứng viện trợ Mỹ. Chúng tôi

một phần nào đồng ý với quý vị đó . Tuy nhiên chúng tôi

còn nhiều điểm thắc mắc về lập luận trên :

Tuy nhiên , nếu quý vị đọc sang phần thu khác thì sẽ

thấy ngay là chúng ta đã thu được hơn 8 tỷ trong khi chỉ

cần hơn 7 tỷ đã cứu-trợ nạn-nhân chiến cuộc. Như vậy là

Thứ nhất , chúng tôi nhận thấy rằng không một Quốc

gia nào trên thế giới mà luật ngân sách không dựa vào thuế

khóa . Đặc biệt là trong những quốc gia chậm tiến , luật ngân

sách chẳng những dựa vào thuế khóa mà còn phải dựa vào cái

mủng để hứng viện trợ Mỹ, mới có thể tự phát triển và tự

cứu sống lấy mình.
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Thư Quý vị .

Riêng với hiện tình của đất nước Việt Nam chúng ta thì

thử bởi tài nguvên của chúng ta còn những gì sau cuộc chiến

đau thương nữy ? Chúng ta còn được những gì ngoài Quảng

trị , ngoài Bình long đã diêu tàn xơ xác . Sự kiệt quệ tài

nguyên đó phải chăng là trách nhiệm của Tổng -thống - Thiệu,

phải chăng là trách nhiệm của chế độ này , hay là trách nhiệm

của nhân người Cộng sản khát máu ở miền Bắc ?

Chúng tôi buộc lòng phải trở lên diễn đàn một lần nữa

để trình bày có những điều mà các đồng viện len sau dã đã

kích nhưng mà lại tránh né.

(V& tay)

Nhiều vị đồng việc khác đã lên diễn đàn trình bày tăng

luật ủy quyền mà chúng ta đã trao cho Tổng thống Thiệu chi

mới được sử dụng hơn 1 tháng . Do đó, luật ngân sách bồ

túc năm 1972 phải được Tổng-thống Thiệu ban hành bằng

tắc luật và chúng ta , những Dân biểu của Quốc hội , không

cần phải thảo luận nữa . Nhiều vị đã than thở rằng Tông

thống Thiệu đã không tỏ ra có sự tương kính đối với Quốc

hội. Chúng tôi đồng ý phần nào với Quý vị đó .

Thứ nhất là bạn Phạm-duy-Tuệ , động việc của chú•

tôi . Bạn Tuệ đã đặt quan niệm rằng nếu là nỆười đối lập

thì .... ” tức là bạn đặt bạn ở trong cương vị một người đối

lập . Nhưng trong những năm qua và cho tới bây giờ , chúng

tôi nhận thấy rằng bạn Tuệ không thể là người đối lập, là

cả những người đối lập năm chính quyền. Vì vậy lối suy luận

của bạn Tuệ hoàn toàn sai vì bạn Tuệ luôn luôn đứng về

phe mạnh.

Thứ hai , bạn Tuệ nói rằng chúng ta có Hiến php,

Tôi đồng ý . Khi nào cần thì xách nó ra chưng như cái búa ,

và khi không cần , hay cần lợi dụng nó thì ngồi chồm hôm

lên trên nó . Trong lầa thảo luận về luật ủy-quyền, bạn Phạm

duy-Tuệ chi nói rằng Quốc hội còn hai quyền :

Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng mặc dầu luật ủy-quyền

chưa hết thời-hạn. mặc dầu chúng ta đã trao những thầm

quyền quan-trọng cho Tông -thống Thiệu trong đó có việc ban

hành luật nhân -lách, nhưng nói như vậy không có nghĩa là

khi trao quyền cho Tổng-thống Thiệu rồi thì chúng ta phải

tay, chúng ta phó thác số mạng của quốc-dân , của đồng-bào

vào tay của một người.

Quyền phê hiệp ước và quyền phê chuẩn, hòa hay

chiến : không dám đưa luật ngân sách 1 ml nói rằng

Quốc-hội còn quyền đó trong khi thảo luận về luật ủy - quyền,

Vì sao vậy ? Bởi vì bạn Phạm-duy-Tuệ vợ rằng mai mốt đây

nếu phe của Chính phủ, Tổng-thống không chuyền luật Ngân

sách qua Quốc hội, nghĩa làTông-thống tự ban hành thì bạn

Bé ăn nói làm sao ?

Chúc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là dự luật ngân

tích bổ túc 1972 , cũng như những dự- luật ngân -sách sắp tới

có thể có nhiều phí phạm. Căn cứ vào quá khứ , có những sự

bắt dân đóng thuế một cách quá đáng cũng như phung-phí

những nguồn lợi mà phân - dân đã sai lưng ra đóng góp.

Quý vị và chúng tôi đã ý thức được điều đó thì chúng

ta phải có bồn" hận thảo luận dự-luật ngân -sách bồ-tác năm

1972 một cách nghiêm-chinh để làm thế nào cho Tổng -thống

Thiệu, cho các cơquan công-quyền không còn phí-pham

những sự đóng góp của dân chúng nữa.

Thứ ba. bạn Tuệ có nói rằng chúng tôi không sợ că

xén Ngân -sách. Vậy chúng tôi xin hỏi chúng tôi sợ cái gì

trong việc cắt xén ngân -sách ? Nếu có cắt xén thì liên-Hệ

đến Hạ-nghi-viện này. Ai chịu trách -nhiệm ? Ai bưng bít ?

Ai chi tiêu ?

Chính phe của các anh , phe của các anh độc diện và

thắng cử. Các anh bưng bít lấy , chớ chúng tôi làm sao biết

được, cũng như khi cần tiêu thì chính phe các anh tiêu , các

anh đừng ôm ở trong trò đó ,

Chúng tôi nghĩ rằng sự phủi tay mà ủy toàn quyền cho

Tổng thống Thiệu đó là một sự trốn trách-nhiệm trước những

nỗi đau khổ của đồng bào .

Một vị khác đã cho rằng việc Tông-thống Thiệu dưa

dự-luật ngân -sách bồ-túc ra bàn thảo trước Quốc-hội , là một

sự bất tương kính giữa Hành-pháp đối với Lập-pháp.

Thứtư , sở dĩ chúng tôi không thảo-luận Ngânsách là

vì vi -hiến , là vì chúng tôi đã giao chuyện chi - tiêu đó cho

Tổng-thống. Tiêu nhiều thì dân chúng sẽ nguyền rủa người

chi tiêu đó, không đô thừa cho ai cả . Cho nên chúng tôi không

muốn đưa Hạ -nghi-viện vào con đường đó, và chúng tôi chi

thao - luận thể hiện chánh-sách qua ngân-sách , cái chánh -sách

Quốc gia sai lầm quá chi-tiêu của ngân-8ác.
Theo chúng tôi nghi, dầu thời -hạn của luật ủy -quyền

vẫn còn mà Tông-thống Thiệu dưa dự-luật ngân-sách bồ túc

năm 1972 cho chúng ta thảo- luận thì đó là một sự tương

kính chứ không phải là một sự bất tương kính .

Vì thế nếu chúng ta khước từ thẩm quyền của nhân

dân giao phó cho chúng ta nghĩa là chúng ta không thảo-luận

dự- luật ngân -sách bổ túc năm 1972 thì chúng tôi nghĩ là

ct (ng ta đã tạo cho Hành-pháp một cơ-hội đề bất tương

kính với chúng ta trong mai sau .

Chúng tôi không hề biết các ông tiêu cái gì, nhưng mà

chính -sách đó đã được thuyết-trình-doàn trình bày ở đây

sự sai lầm , sự chi-tiêu bừa bãi , có nói rằng không, dấu đi

đề rồi tiêu , phiah gạt Quốc-hội , đưa ra nói rằng cứu-trợ rồi

khi Quốc-hội thảo - luận xong rồi thì du di về ngân -sách trung

ương để tiêu xài . Cái đó là cái mà chúng tôi muốn nói . Chánh

sách phimh gạt dân- chúng đó , chúng tôi muốn trình -bày chớ

chúng tôi không nói đến ngân -sách.

Thưa Quý vị ,Vì những lề trên , chúng tôi thiết tha mong quý vị cùng

chúng tôi thảo-luận luật ngân sách một cách nghiêm chỉnh

và đối với những sự phung phí của Hành-pháp những khuyến

cáo hợp lý . Nếu chốc nữa đây , quý vị có lên trình bày những

khuyến cáo Hành- pháp, chúng tôi xin sẵn sàng hỗ trợ những

ý kiến của quý vị .

(V & tay)

Mỗi lần chuyền ngân -sách bồ-túc qua Quốc hội là Hành

pháp đồ thừa bien-cố . Chúng tôi xin trình cùng quý vị : năm

1968 có biến-cố cho nên có ngân-sách bồ-túc ; năm 1969.

có bồ-túc . năm 1970 có bồ-túc ; tăm 1971 có bồ túc năm

1972 có bồ- túc và hứa hẹn sẽ bồ -túc nữa ở năm 1973.
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viên đã sinh hoạt nhiều năm ở Quốc-hội , chắc hẳn đều

thuộc nằm lòng điều đó .

Vậy thì suốt từ năm 1968 cho den năm 1972 nghĩa là

trong suốt nhiệm kỳ Tổng bố 8 Nguyễn -văn - Thiệu đứng ra

linh trách-phêm điều khiển quồng mít quốc-gia luôn luôn có

bẩn cố. và khi một ngác luôn luôn có biến cố như vậy , c6

phải là nước đó ở dưới thời của một minh quân hay không ?

một người lãnh đạo xứng đáng hay không ?

Nhưng vừa rồi, chúng tôi đã nghe một động viên lên

đây băn - bốc chi -tích, nu đích danh cá-nhân một người với

những ngôn-Từ không biểu hiện sự tương- kính và tồn - trọn ?

như “ Các anh thế này , các anh thế nọ . Chúng tôi nghĩ

rằng nếu chúng ta cứ thao-luận trong tinh-thin nóng nảy và

hàm bộ như vậy thì :

Tiếp theo, chúng tôi đã tình - bay về vấn đề cứu-trợ .

Đừng đem con ngáo ộp cứu-trợ , đừng đem tiền lương lĩnh

In dây mà dọa , bởi vì chúng tôi nói trước là người ta sẽ dầu

ngân sách vào trong những khoản chi đó .

Khi được quý vị cho-thuần rồi, khi được Quốc hội

cho-thuần rồi, với quyền du di mối Bộ sẽ dồn về trung

Png và tiêu ngọy tại Bộ của mình, và hằng năm đến tháng

12 , khoản kinh-phí đó dư, tàu tán không kịp cho nên nhiều

Bộ còn dư ngân-sách .

Thứ nhất , chúng ta không tốn-trọng tinh- thần của

Nội-quv.

Thứ hai , chúng ta sẽ không làm đúng nhiệm- PU mà

quốc- dân giao-phố là thảo- Juận để tìm ra hoặc soi sáng nhưng

hướng đi cho quốc- dân . Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta

cứ thảo-luân với những ngôn từ có tính cách áp-đáo như
vậy, thì thiết-tưởng chúng tôi cũng sẽ xử - dụng những ngôi

từ áp-đảo còn nặng nề hay hoa-mỹ, văn nghệ hơn nhiều .Vì vậy chúng tôi xin tha cùng quý vị là chúng ta hãy

nói đến việc đó, chúng tôi trình bay thẳng ra đó , quý vị cứ

việc phº- bình và dân -chúng sẽ phát - xét , vì ở đây chúng ta

văn vàng tranh luận với nhau.

Xin cám ơn Quý vị .

Kính thưa ông Chủ-tich,

Kính thưa Quý vị động viện ,

Chúng tôi xin xác nhận lại việc chúng tôi nói tai

nguyên quốc- gi chỉ dựa vào viện - rợ Mỹ . là cái mỏng da

đi xin, và là năm chúng ta phải xin viện trợ Mỹ . điều

đó không phải là một điều binh-diện mà đem ra khoe ở đây. Hằng năm cứ vo khóa họp tháng 10 , Ha-nghi - viện

chúng ta lại có dịp để cứu xét ngân-sách quốc gia , hay nói

mốt cách khác, cứu xét những sự chi-tiêu củ, quố -- ọi , đồng

thời kiêm-soát việc thi -Hành chính sách quốc-gia của Hàn -

pháp chiếu khoản 5 của điều 39 Hiến-pháp.

Bởi vì quý vị cũng biết không ai thương chúng ta bằng

chính chúng ta . Cho nên , nếu quý vị cứ xin quyền -lợi của

họ mà bay ho cho, mai họ không cho thì phải xách mông

thông đi về. lấy gì chi -tieu ? Cái nhục đó, chúng ta đã lãnh thì

chúng ta phải chịu thoát chớ không nên trong cậy vào ai nữa.

.

Còn dân -chúng có đóng thuế hay không, thì quý vị hãy

nhìn lại , chính quý vị đây đã là làng về thuế, chính quý vị

đã không ghi thắng pha-cấp của mình mà phải ghi dưới các

phu-cấp khác để trốn thuế , thi quý vị phải biết rằng dân

chúng ở ngoài kia họ cũng kêu than về thuế khóa đó.

Năm nay chúng tôi thực vui mừng mà thấy rằng Hình

pháp đã không lạmdụng luật ủy-quyền đề ban-hành Ngân

sách Quốc-gia , vì chúng tôi quan-niệm rằng Ngân sách Quốc

gia không phải chỉ có bốn lãnh -vực : An-ninh , Quốc- phòng,

Kinh-tế , Tài-chanh mà trái lại bao trùm tất cả mọi lãnh- vực,

phứt là Quốc - gia chúng ta đang ở trong thời- kỳ chiến -tranh.

Tất cả chỉ có đánh thuế mà thôi , và ai đưa ra đây một

con tố về sản -xuất và lợi để giúp được một phần mười cho

ngan -sách quốc - gia thì xin đưa ra đây mà chứng minh.

Nếu những lãnh-vực An-ninh , Quốc- phòng. Kinh-te,

Tai-chánh đòi hỏi những phu-cầu cấp- thiết thì bên cạnh đó,

những phu-cầu khác như và Xã-hội . y-tế. Công -chánh, cũng

là những nhu cầu trọng-yếu mà chúng ta cần phải cứu -xét.

Chúng tôi cũng vừa báo là hiện nay ngân -sách quốc

ti đã thâm-thủng và nợ của Ngân-hàng khoảng 222 tỷ , một

món nợ không bao giờ trở nồi , một việc lạ lùng nhất trong

thế-giới, xin quý vị giải-thích giùm cho việc đó.

Vì thế, chúng tôi nhận thấy Hình-pháp đã không làm

dụng luật ủy-quyền mà Quốc- hội đã trao cho là đệ-trinh

Quốc hội dự-thao-luật Ngân -sách , đó là một điều mà chúng

tôi xin ghi nhận . Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy một

vài vị đồng viện lên dây thắc-mắc là tại sao Hành -pháp

không ban - hành luật Ngân -sách này mà lại giao cho Quốc -hội.Đó là những điểm mà chúng tôi xin trình- bày cùng quý

vị. DI nhiên chúng tôi sẽ nhận những lời phê- bình nơi quý

vị và chúng tôi nghĩ rằng mại van dân- chúng sẽ là trọng- tài

phán xét chúng ta.

O. DUONG -VY -LONG.

Thật sự cá nhân chúng tôi nghĩ rằng chỉ có thể trao

cho Hành-pháp một số quyền hạn trong một thời-gian nhất

định nào đó để ứng phó với tình thế cấp bách mà thôi , chớ

chúng tôi thật sự không muốn phó mặc. không muốn khoán

trắng cho Hành-pháp bao biện tất cả mọi lãnh -vực Quốc- gia ,

và từ bỏ quyền của Quốc-hội . Điều đó, chúng tôi không

muốn như thế.

Trước khi phát biểu ýkiến về dự thảo luật ngân-sách

bổ túc năm 1972, chúng tôi xin ông Chủ -tịch và quý vị một

phút để bày tỏ một sự không hài lòng, chúng tôi xinnhấn

mạna là một sự không hài lòng.

Thưa Quý vị , nếu chúng tôi nhớ không làm thì trong

Nội-quy Hạ- viớn chúng ta có một điều khoản ấn-định rô

ràng là các Dân- biều phải thảo-luận trong tinh-thần tôn trọng

tương- kính lẫn nhau . Chúng tôi thiết tưởng rằng các đồng

Nhưng trên diễn đàn này, một vài vị đồng việt từ nhiều

năm nay đã có những lập-trường di-đồng, khác với chúng

tôi và đối-khán với cơ - chế, đã mạnh- dạn hỏi rằng tại sao

Hành-pháp lại không ban hành luôn đi ? Chúng tôi nghĩ nếu

thực tấm mà những tinh -thần đối khán đó thể hiện một cách

trung-thực thì chúng tôi lấy làm mừng vì thấy sinh-hoạt chính

trị Quốc-gia của chúng ta đã được ôn-định .
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Nhưng thật ra chúng tôi nghĩ rằng những sự đối- khanSY

đó dù bất cứ dưới bình -thức nào , bất kỳ lúc nào , đối-khán

đó chỉ nhằm thỏa mãn nhu -cầu riêng tư , hoặc có tính-cách

phe phái mà thôi .

quan-trọng của đất nước thì tinh-thần giận lẫy đó sẽ lài sâu,

đề đặt quyền -lợi của quốc-gia lên trên hết ngõ hầu làm sáng

tỏ những vấn -đề mà chúng ta cần tìm kiếm,

Thưa ông Chủ-tich,

Thưa Quý vị .

Trở lại việc thao -luận ngân- sách bồ -tác năm 1972 , chúng

tôi dồ8:ý với phúc-trình của ủy-ban Ngân -sách là chúng ta

phải cứu-xét cầa-trọng để ngăn chặn những sự chi -tiêu bừa

bà . Vì chúng tôi còn muốn hơn thế nữa là phân - dịp này,

chúng tôi cũng muốn Quốc hội chúng ta kiểm điểm lại những

thành-phần nhận sự hiện đang thi -hành chính-sách quốc-gia,

cụ -thề là luật ngân -sách, mà Quốc-hội giao phố.

Một vị động việc lên trước chúng tôi có nói rằp Hành

pháp đã không có một chánh-sech và đường lối hoạt-động

nào , cho nên năm nào dạ tạp Ngân-sách bồ-túc trước Quốc

hội cũng đều việp lý-do là có biến-cố . Vị đó cũng đặt cầu

hỏi là biểi - cố này do ai gây ra ?

Chúng tôi sẽ có ý kiến khi đi vào chi -tiết. Riêng trong

phần tồng-quát , chúng tôi chấp-thuận bản- văn trên nguyên- tắc.

O. NGUYỄN -VĂN -THỐNG (Tông-Thơ-ký).

Thưa Quý vị ,

Thực sự, từ mười mấy năm nay, biển-cố ở miền Nam

này hay cụ thể hơn là cuộc chiến -tranh tàn khốc đồ trên đất

nước này , mọi người dân Việt , kể cả những người dân miền

Bắc, đều hiểu rằng cuộc chiến này do ai gây ra . Ngay cả

nhân-dân trên thế giới cũng đều biết cuộc chiến miền Nam

này do ai gây ra .

Vừa rồi. chúng tôi được nghe đầy đủ tất cả ý- kiến

của Quý vị Dân - biều đã lên diện-đàn trước chúng tôi, và

cũng vừa mới đây , Dân-Điều Dương- vy- Long có đi-cập đến

một điều-khoản trong Nội-quy của Hạ-nghi-viện ,
Qua các tin tức quốc-tế , các đài phát-thanh quốc-tế ,

chúng tôi nhận thấy các Quốc-gia Phi -chau , những công dân

miền rừng rậm Phi-châu cũng đều đã biết nguyên ủy biến -cố

miền Nam nầy do ai gây ra rồi .

Chúng tôi xin lỗi đồng-viện Dương-vy- Long là điều mà

đồng viện vừa nói , theo chúng tôi cảm nghĩ, nó hơi thừa và

nhà văn hào Buffon đã nói vẫn là người ” .

Thế mà bây giờ , vẫn có những câu hỏi được đặt ra

như vậy . thì chúng tôi xin phép theo trình một cách dứt

khoát rằng ai muốn biết nguyên ủy của biển-cố , hay đúng hơn

là nguyên ủy cuộc chiến-tranh xảy ra tại miền Nam này do

ai gây ra thì người đó hãy đi hỏi Le-Duầa, Trường - Chinh

và Phạm-văn- Đồng

Do đó, động viên chỉ cần nhìn cái hành động, cái cử chi

khi lên diễn đàn qua việc chỉ ngược , chi xuôi . cùng những

ngôn-từ bè phố đã đủ chứng tỏ tư -cách của những đồng bộ

đó,mà khỏi cần mang Nội-quy ra áp-dụng ...

O. CHŮ -TICH-

Thưa Quý vị ,

Chúng tôi xin động viên Nguyễn - văn - Thống vui lòng đi

thẳng vào vấn-đề , cố gắng tránh chi -trích để giữ tinh-thầu

hòa-giải với nhau và cũng đừng có sự hiểu lầm.

Khi cứu-xét về Ngân -sách Quốc-gia , chúng ta đã có

dịp để xem rằng sự chi-tiêu của Quốc- gia cố lạm-dụng, có

bừa bãi hay không và chúng ta có toàn quyền cắt xén da bớt

đi những chi- tiêu bừa bãi và thêm ra , nếu có thể , những sự

chi-tiêu xét thấy cần -thiết.
Ô. NGUYỄN VĂN-THONG (Tông -tho - ký).–THỐNG

Thưa Ông Chủ - tịch ,

Chúng tôi nghĩ rằng bên cạnh đó, chúng ta còn có thể

kiem-soát việc thi hành chánh-sách quốc-gia và kiểm-soát cả

về thành- phần nhân sự , xem tằng thanh -phần nhân -sự đó có

đủ khả-năng để đảm đương nhiệm- vụ thi- hành chánh-sách

Quốc-gia mà Quốc-hội , cụ-thề là Hạ -nghi- việc chúng ta đã

giao phó cho trong vấn- đề thi hành Ngân -sách hay không ?

Chúng tôi không có nêu đích danh ai và không có chi

tích ai cả vì chúng tôi thiết-tưởng vấn-đề đem Nội -quy It

áp-dụng ở đây ngày hôm nay cũng như bốn năm vi qua có

hoi du.

Chúng tôi thiết-tưởng thảoluận ngânsách trong tinh

thần nghiêm chỉnh , đúng đắn , cứu- xét ti -mi , cần trọng các

khoản chi-tiêu của quốc gia và duyệt-xét thanh-phần nhân-sự

của những người thi -hành chánh-sách là một việc làm bổ ích

mà hàng năm cứ đến khóa học thường lệ tháng 10 chúng ta

vẫn làm ,

Bây giờ, chúng tôi xin nói về Ngân -sách. Có một số đồng

viện cho rằng ngân- sách năm vừa qua Hành-pháp đã tiêu xài

một cách bừa bãi và không có chánh -sách. Chúng tôi không

muốn biện - minh cho Hành-pháp điều nầy .

Tuy nhiên , cả nước cũng như cả thế-giới này ai cũng

nhìn nhận rằng sở di chánh-sách của chúng ta không được dự

liệu đúng mức qua phần ngân sách là vì tại Miền nam này còn

có những kẻ ngoắc tay , với tay kêu gọi Cộng -sản vào đây .

nhất là từ ngày 29 tháng 3 vừa qua.

Thế mà có một vị lên đây cho rằng đó là một việc làm

vô-ich, Chúng tôi không biết rằng giữa hai sự vô-ích và hữu

ích đó chúng ta phải hiểu thế nào cho đúng . Chúng tôi xin

dành quyền đó cho Quý vị .

Tóm lại , chúng tôi nghĩ rằng nhữnữ lập-luập trình-bày ở

trên chỉ là thể hiện một tinh -thần giận lẫy . Do đó, chúng tôi

ước-mong khi thao-luận ngân-sách quốc-gia có một tầm mức

Như vậy , dù chúng ta có áp - dụng đúng - đảo ngân-sách

đến đâu đi chăng nữa thì sau những vụ biến cố đó, dĩ nhiên

chúng ta cũng phải thiếu hụt . Hơn nữa , chúng tôi nghĩ rằng

không phải năm nay mới bồ-túc ngân-sách mà sẽ còn bồ- tác

dài dài , nếu Cộng-sản còn xâm lăng Miền nam, cũng như nếu
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ở Miềa-nan này còn những kẻ Âmmưa làm nội tuyển cho

Cộng-uản .

phải ngăn trở, an-ninh có nhiều lãnh vực : 84-ninh xãhội,

an-ninh Quốc-gia , 80 - ninh gia - đình , a1-ainh cá nhân.

( V tay le te )

Kính thưa Quý công viên ,

Do đó chúng tôi nghĩ rằng luật bío chí hay luật bồi

trừ ma-túy và những luật lệ khác mà Tô g -thống Nguyễn-văn

Thiệu vừa ban-hành , không vượt qua ngoài bốn phạm-vi mi

Quốc-hội đang ủy-quyền .

Có vài đồ ng viện đặt câu hỏi là tại sao Tổng thống

Nguyễn- văn -Thiệu không bathành luật ngân sách như các

sắc luật khác .

Tóm lại chúng ta đừng có thiên-kiền đề đem ra sosánh

những sắc-luật Tông-thống Nguyễn-văn-Thiệu đã ban-hành

với luật ngân sách ngày hôm nay . mà chúng ta phải thành

thật nhìn nhận rằng đây là một cơ- hội để chúng ta nói lên

cái chính sách của chính phủ thi hành ở địa phương đúng

hay là sai ; nếu sai , chúng ta có quyền thuyếa - cáo .

Nều đi là một sự thi :-mắc thuần -túy thì chúng tôi xin

thưa như thi này : đình và 8 luật ngân sách bản trong bồn

lĩnh vực mà chúng ta đã ủy-quyềa cho Tổng thống Thiệu,

nhưng ngân sách là một phương-tiện duy nhất để thể hiện

chính sách quốc gia từ trung ương Hºa các địa phương. Xin cám ơn Quý vị .

O. CHŮ - TICH .
Vì vậy, không ai hiểu địa-phơng của mình hơn là người

Dân-biều , cũng như không ai hiểu chính sách của chính phủ

Áp-dụng tại hạ tầng cơ -sở xá ấp như thế nào hơn là Dành

biểu .

7

Bởi vậy Tông-thống ViệtNam Cộng -Hòa đã chuyển luật

ngân sách cho Qiốc-hội , dề quý vị Dậu -bieu , Nghị - si có dịp

E nói lên nhận xét về địa phương của mình ngõ hầu bà h pháp

n nói chung và các cán bộ của chính-quyềa noi tieng tu sửa lại

là -1ổi làm việc .

Kính thưa quý đồng- viện , về ý kiến có nên thảo-luận

hay không thio luận ngậg-sách quốc-ga bồ - tác biên khóa 1972 ,

chúng tôi nhận thấy rất nhiều đồng- viện đã đóng góp ý kiến

hết sức dậy đi , và trong tinh -thần thảo luận theo thủ-tục

thànhấp chúng tôi mong quý đồng- viện nn đi thẳng vào

vấn - đề nội- d 8 của ngia-sách di chúng ta có thể kết thúc

nhanh chóng trong thời gian hạn định ,

Theo tôi nghĩ đó là thiện-chí của Tổng thống Nguyễa

t văn - Thiệu. Ở đây chúng tôi xinmở một díu ngoặc đơn là

chúng tôi dành những sự trọng kính của chúng tôi cho Tổng

thống Thiệu qua việc chuyên ngân sách cho Ha-nghi - viện cứu

xét .

Một điểm khác nữa, chúng tôi cũng mong mỏi tinh

thần hợp-tác của khoáng-đại là chúng ta nên gũ tinh-thần

tương -kính với nhau , và trong lú : lên diễn -din quý đồng-viện

nên dùng những ngôn từ hòa nhã . Có nhở vậy cuộc thảo

luận của chúng ta mới bồ-ích và đem được nhiều kết-quả

mong-muốn.

Chúng tôi xin cám ơn trước Quý đồng - viện.
Ngoài ra , căn -cứ vào bản phác-trình, chúng tôi cũng

xin gởi đến ông Chủ-tịch và ủy ban ngân-sách lời ca tụng

của chúng tôi là ủy ban ngân -số h đã trình bày luậ : Ngân

sách hết sức vô tư cũng như đã chi-tích những điều đáng

chi -tich.

6. VU.CÔNG.

Trước hết , chúng tôi xin mạnh mẽ ủng- hộ ngân-sách

bồ-tác năm 1972 do Hành-pháp chuyển qua Hạ nghị-viện

với hai lý do chính :
Nhưng không thì cha-cứ vào vài điều chi-tích của ủy

ban Ngân-sách đề nói rằng Hai- pháp không có chánh -sách ,

vì ở đâu cũng vậy , con sầu làm rầu nồi canh . Trong thành

phần của chúng ta cũng thể có kẻ vậy, người khác.
1 ) - Nếu quý vị nhìn vào các Mục, các Chương của

ngân sách bồ-tát , chúng ta phải thành thật mà nhận rằng

kinh - phí hầu hết đã được sử-dụng vào hai mục-tiêu căn- bản:%

Vì vậy, Hình-pháp cũng có những điều vơ - hở , có những

3 lỗi lầm mà ngày hôm nay, khi cứu-xét ngân sách, chúng ta

đem ra mồ xẻ để đi đến một khuyến cáo Hình-pháp phải

nghiệm -chinh thi-hành chánh-sách Quốc-gia . Như thế mới

# đứng đắn và nghiêm chỉnh hơn.

0 !

Cuối cùng chúng tôi xin đóng góp một vài ý kiến nhỏ

là có một vài động viên đã so sánh luật này với những luật

khác để cho rằng tông-thống Thiệu muốn đồ lên đầu Quốc

hội những tráchínhiệm, cũng như có những động viên khác

cho rằng luật báo chí hay luật ma-túy nó không thuộc một

trong bốn lãnh-vực : An -Linh , Quố : -phòng . Kinh-tế , Tài

chánh mà chúng ta đã ủy quyền cho Tổng-thống.

Mu - tiêu thứ nhứt là mục-tiêu Quốc-phòng. Nẵu quý

vị giở . Mục 13 của Ngân -sách bồ-túc thì chắc quý vị cũng

đồng ý với chúng tôi như vậy. Và chúng tôi cũng không đi

sâu vào chi tiết , bởi vì quý đồng viện trướ : đã nói lý do tại

sao chúng ta phải tăng thêm kinh-phí cho Bộ Quốc-phòng

trong năm 1972 .

!!

18

Mục tiêu thứ hai là ngân-sách bồ -túc đã dành một phần

lớn để sử dụng vào việc cứu-trợ nạn-nhân chiến cuộc. Chúng

tôi chắc chắn rằng ngay từ những ngày đầu Cộng-sản Bắc

việt xam- lăng mềa-Nam , chúng tôi còn nhớ chính đa số quý

vị Dân-bều thuộc khu nhhướng tỏi - lặp đã yêu-cầu tăng

thêm gân -sách cho việc cứu - trợ ngó bầu giúp cô g - bào tại

các địa phương bị Cộng-sản xâm lăng có được cuộc sống

tương đối khá hơn .

Khi được nghe câu nói đó , chúng tôi cười thầm, ở đi

chúng tôi cười là vì chúng tôi khô g biết thế nào là an ninh

theo nghĩa mà dồng viện di hiều không phải chỉ có những

thả g đá :-công Cộng-sản cầm Psic, đặt mì mới là phá.18

hoại an-ninh , an ninh ở đây cũng không có nghĩa là Việt

cộng vượ : vi -tuyến mới là vi -phạm anninh mà chúng ta

Vì lẽ đó , tôi thiết-tưởng ngân-sách bồ-túc 1972 là một

trường -hợp dị biệt và cần được thảo luận nghiêm chỉnh

trong một tinh thần đặc-biệt đó . Tuy-nhiên , một vài sự-kiện

2
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mà chúng tôi cũng xin mạn phép ông Củtịch và quý vị là

trước khi chúng ta thảo - luận vào chi - tiet ban-sách , chúng

ta cần phải tỏ ra tương tính đối với Hành-pháp , vì lý do

chính mà chúng ta vẫn than trách là Hinh -pháp đôi khi đã

không tương kính đối với chúng ta .

kêu gọi tất cả quý động -viện hãy nhận xét đà thấy rõ việc điều

quyết ngân-sách bồ-tác năm 1972 có thật sự cần thiết để đi

gia một cuộc biểu -quyết hay không.

Vậy, ngày hôm nay chúng tôi ngồi tại đây đề thio luận

ngân sách là chúng ta thảo-luận cho chính nhân dân chúng

ta chứ không phải là cho Hành-pháp. Hành pháp thật sự chỉ

là những người đồng giá ngân-sách này để trả lại cho dân

chúng chứ không phải chính họ cầm đồng tiền đó dề bỏ vào

túi họ.

Trước hết, chúng tôi xin thưa, theo lập luận của những

đồng- viên khác với tuynh- hướng chúng tôi thì khi đã ủy.

quyền cho Hành-pháp trong sáu tháng, trong đó có lãnh- vực:

tài chính, thì việc đưa ngâu-sách bồ -tác năm 1972 và ngành

sách năm 1973 sang Quốc-hội dè bều quyết là một việc không

cần thiết vì đã bị ràng buộc trong điều khoản của luật ủy:

quyền . Ở đây chúng tôi xin mở một dấu ngoặc.

Do đó nếu chúng ta tiếp tục sử dụng những ngôn từ

không tốt đẹp , tôi ở đằng một vài ngày sau đây chính chúng

ta lại phải than trách tại sao họ lại tiếp tục dùng những ngôn

từ không tốt đẹp đối với chúng ta

Với cảm tình riêng đối với bạn Phan - xuân - Huy, chúng

tôi cũng có vẻ hơi trách bạn đồng viện Paan - xuân - Huy, là

ngay từ khi thực sự bình các vấnđề ủy - quyền cho Hình-pháp,

đồng-viện Phan-xuất-Huy đã không chịu từ bỏ định kết mì

luôn luôn đề- gghị bác đi thẳng tay , không chịu nghe tiế g gói

và sự đối thoại cũng như ý hướng và tinh thần của Hang

pháp muốn gì ? Thực sự, với cương vị hai Khối thân Hình

pháp là Bộc-lập và Cộng -hòa.

Một điều nữa là trong khung cảnh thảo luận ngân -sách,

quyền Dân -bều là quyền làm luật . Vì thế, khi quý vị nói

về vấn-đề báo - chi hay về vấn-đề chánh-đảng chẳng hạn. chúng

tôi chờ mong quý vị có thái -độ từ khi đó nhưng không thấy .

mãi đến hôm nay chúng tôi mới thấy nhưng chúng tôi nghĩ

tăng thái -độ đó đổi với quý vị Dân-bều và Nghị giờ này

không cần thiết nữa, mà ngày hôm nay chúng ta cần có một

thái-độ thiết-thực hơn là thảo luận dự-thảo-luật ngân sách

mà Hanh-pháp gởi đến Hạ-nghi-việc này , chúng tôi mong

mỏi là Hi-nghi-viện chúng ta sẽ thảo luận đầy đủ và nghiêm

chiob .

Chúng tôi đã được tiếpxúc công khai với Tổng thống

và đã được Tổng thống hứa hẹn hãy ủy-quyền cho Hành-pháp

để ứng phó với những tìna-tang thi -thiết lúc bấy giờ và

đà cho Hành-pháp có thì giở ban hành những sắ :-luật cấp

thiết đầu có thể theo kịp với những biến cố lúc bấy giờ.

Trong chiều hướng đó, chúng tôi đã chia sẻ trách nhiệm

với Hành-pháp, và vị nguyên-thủ Quốc- gia đã hứa hẹn với

chúng tôi là khi tìnhtrạng thật sự không cấp - Sách, Hinh

pháp củasinh nghe theo tiếng nói của Quốc-hội.
Vì thế , chúng tôi thiết nghĩ nếu chúng ta chỉ nói suông

tôi thì kết quả sẽ không bằng chúng ta hãy thực hiện bằng

những dự-luật , và chúng tôi sợ rằng quốc-dân , nhất là quý

vị ở trong báo giới sẽ có cảm nghĩ rằng chúng ta my báo -chí

chứ thật sự chúng ta không dám có hànhđộng nào tích cực

dè binb-ryc ho.

Hôm nay, chúng tôi thành thật bày tỏ những điều đó gì

chúng tôi bắt tó , m 1 chú tg tôi đã nghe và chúng tôi đã chip

nhận một tiếng nói của Hinh-pháp soi sáng cho trách nhiệm

của chúng tôi .

2) Trong khung cảnh thảo luận ngân -sách , chúng ta đã

tự làm giảm giá trị của Quốc hội khi nói rằng chúng ta chỉ

là những người trình diễn. Thật sự mà nói , chúng tôi bánh

dên về chức vụ Dà - biều mà hiện nay chúng tôi có , và chúng

tôi chắc chắn rằng còn đa số quý vị Dàn-hiều khác rất hạnh

diện và chức vụ đó.

Chúng tôi rất tiếc là đồ 1g viện Phan-xuân-Huy, trong

những ngày giờ đó , trong khung cảnh lúc đó , đồng viện Phan

xuân- Huy vì đã có bản nh kiến với High-pháp cho nên

không chịu nghe một cách thấu đáo hơn.

1

Nếu quý vị nào cảm thấy rằng mình không hạnh-diệu

và chức-vụ đó và coi đó là một việp làm có tính-cách trình

diễn thì tốt hơn quý vị đó nên từ chức , hoặc ít nhất là từ

nhiệm về lương tâm quý vị đó được thanh thản hơn .

Về vấn - đề luật ngân:ích có thật sự bị chi- phối bởi

những điều-khoản ủy quyền cho Hinh pháp hay không . chúng

tôi cũng xin thưa : Tro18 Hiển-pháp , luật ngân -sich đã được

dạ :-biệt ấn -anh tiếng trong một điều khoản, cú g như trong

Nội-quy của Quốc-hội , thủ - tục bồn cái về luật pga-sách đá

được sa-dinh bang những điều-khoản đặc biệt ,

Tóm lại , theo quan điểm của chúng tôi , trong khung.

cảnh và trong bối cảnh hiện tại , chúng tôi xá ; phận một lần

nữa là chúng tôi hoàn toàn ủng hộ dự- thao - luật gia tách bố

túc 1972 mà Hành- pháp dã gởi qua Quốc-hội.

Do đó, theo sự hiểu biết, của chúng tôi , chúng tôi nghĩ

rằng luật ngân sách là một luậ • quan trọng bì : nhà của bộ

cứ một Quố : -hội no J1 m luật khô 18 5 chi-phối bởi

những tình-toang thân thiết hay là những biến cố tùy theo

nhu-cầu giai- doạn.

O, NGO-VĂN -LUÔN

Cho nặn chúng tôi nghĩ rằng sự hứa hẹn của Hình

pháp đối với chúng tôi giờ đây đã được thực- hiện, và chúa

tôi coi như lời cam kết đó đã được tôn trọng.

Tuân hành ý-kiến của ông Chu -tich , chúng tôi xin phát

biểu ý-kiến trong khuôn khổ lập -trường của chúng tôi là ủng:

bộ việc điều-quyết nga- s ích bổ túc 1972. Trong tinh thần

đó, chúng tôi cũ g xin by tỏ thái-độ thân hữu đặc-biệt với

đồng - viện Paan-xuan-Huy.

Kính thưa Quý vị ,

Chúng tôi xin đồng-viện Phan -xuân - Huy hãy từ bỏ cái

định kiến là khô 18 đối thoại và không chấp nhận sự 800 sáng

trong những dịp bàn cãi về luật ngân sách. Chúng tôi cũng

Cảm nghĩ của chúng tôi đặc biệt có thì không đúng như

ý nghĩ của đồng viện Phan -xuân Hy. nhưng chú g tôi nghi

rằng gả sử nếu Hành-pháp không chuyềa s40g Quố:-hỏi dự.

thảo luật ngâ1-9ích bồ- tác năm 1912 , hay ngia-ích tím 1913 ,
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O. CHŮ -TICH.thì chúng tôi lại e rằng đồng viện Phan- quần- Huy sẽ là người

đầu tiên trách móc Hành pháp là độc tài, không tôn trọng

Hiếu -pháp. Với tư-cách dại-diện Khối Cộng - Hòa. đồng viện Ngô

văn Luôn có xin khoáng-đại tiên-quyết ngưng thảo luận da

biểu-quyết .Thưa Ong Chủ Tịch,

Thưa Quý đồng việt , Chúng tôi xin đưa đề- Nghị đó ta cho quý đồng viện

quyết- ph.

Quý đồng việc nào chấp thuận ngưng thảo luận đề điều

quyết, xin giơ tay.

Ý kiến thứ hai của chúng tôi là xin thành thật mong

mỏi những đồng việc nào trước đây , khi bàn cãi về ngân"

vách năm 1972 đã có một thái -độ khả q - quyết là bỏ ra khỏi

phòng họp , không chịu bàn cãi về nội dung và chi-tiết ngân

sách năm 1972 , thì hôm nay chúng tôi tha thiết kêu gọi những

đồng viện đó láy xét xem cung cách của chúng tôi , những

người mà quý vị cho bằng “ phe các anh tự do chi tiêu , các

anh dừng ởm- t . Chúng tôi xin đảm nhận sự đặc danh và

ey ám-cbi do .

96 vị chap-thuận

Thưa Quý vị,
Như vậy, chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt phần thảo

luận , và chúng tôi kính mời Ông Chủ-tịch Ủy ban đưa đề nghị

cho thoáng đại biểu quyết.

6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách Tài

chánh).

Tước quốc dân và trước trách-nhiệm lịch-sử, quý vị lây

xem cung cách làm việc của chúng tôi . Tại sao quý vị không

đ dự những phiên họp mà ủy-ban ngân-sách tiếp xúc với

Hình-php? Nếu quý vị có đi dự nhới 8 phiêu lọp đó, quý

vị sẽ thấy chúng tôi làm việc như thế nào , chúng tôi đã ngồi

từ sáng cho đến 10 giờ đêm , chúng tôi đã quần thảo với

những chuyên viên ngân-vách của Hành-pháp . chúng tôi đã

là cºng việc còn hơn một bà nội -trợ xét những cuốn tô đi

chợ, tiền c , tiền mắm .

Chúng tôi xin mạn phép Ong Chủ- tich và toàn thể quý

vị , trước khi đi vào phần đúc kết những ý kiến để bieu-quyết

nguyen-tắc bản văn dự luật ban hành ngân sách bổ túc 1972,

chúng tôi xin được trình bày một số vấn đề và chắc có lẽ

trong khuôn khổ tờ phúc trình chúng tôi không có đề cập đến

và một số quý đồng viện dã nêu lên trước đây. Chúng tôi

xin vắn tắt ... ,

Chúng tôi phải lôi ra từng điều-khoản , mua những cái

đờn, mua những chiếc xe , xây cất những căn phòng và những

chi phí vô lý vv.... Cung cách của chúng tôi làm việc như

vậy, chúng tôi thền nghi và nhận thấy không có diều gì

đáng trách cứ . Chúng tôi nghĩ rằng thái - độ như vậy mới thật

vụ lưu -ích , mới thật sự là chịu trách nhiệm trước quốc- dân.

O. CHỦ-TICH

Chúnk tôi đề nghị Ong Chủ-tich ủy ban hãy tóm tắt

lại vì chúng ta đã ngưng thảo luận rồi . Chúng tôi ngại rằng

khi đặt vấn đề trở lại nữa , bé có nhiều đồng viện lên góp ý

kiến , như vậy sẽ khó điều hành khoáng dại.

Chúng tôi rớc mong quý vị hãy chấp-thuận sự đối-thoại

và lấy vừ bỏ những định kiến để tham gia vào công việc

duyệt xét ngân sách, đừng để cho Hành-pháp lợi-dụr 8 những

biếa-cố, những việc cứu-trợ hay những việc tái-thiết và cũng

dùng để cho những chuyên viên làm ngân -sách của các Bộ

sở quan lợi-dụng dà xen vào đó những sự chi tiêu hoang phí

và bất hợp pháp.

6. HỒVĂN-XUÂN ( Chủ -tịch Ủy ban Ngân -sách và

Tài-chánh).

Chúng tôi xin đưa ra lại ý kiến đã được phát biểu tại đây:

Chúng tôi thiết nghi với sự làm việc như vậy mới thật

vụ lưu-ích đối với trách-nhiệm mà quốc-dân giao phó cho

chúng ta.

Một số ý kiến là đồng ý với đề nghị của ủy ban Ngân

sách Tài-chính là chấp thuận trên nguyên tắc bản văn Dự

thảo luận số 29 /72HP2 • Ban- lành ngân sách bổ túc Biên

khóa 1972. Đó cũng là ý kiến của ủy- ban.

Kính thưa Ong Chủ- tich.

Kính thưa Quý vị ,

Chúng tôi xin Ông Chủ- tich cho biểu quyết trước ý.

kiến đó , và nếu không được tác số cần thiết , chúng tôi xin

đưa ra biểu quyết ý kiến thứ nhì là bác bỏ toàn thế bản - văn

dự -tho-luật đó.Chúng tôi thiết nghĩ ở đây là phần bàn cãi rất tòng

quát về nguyên-tắc của toàn bản văn ngập - sách bồ-tác năm

1972. Chúng tôi nghĩ rằng không còn một đồng viện nào hay

bất cứ một khuynh hướng đối chọi nào có thể bồ-túc thêm

trong phần tông"quát.

Ô. CHỦ- TICH

Chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy-ban đê quý đồng viện

biểu quyết.

Chúng tôi xin quý vị cho phép chúng tôi được đại- diện

Khối Cộng Hòa, nêu lên điều 113 Nội- quy, xin phép Ống

Chủ-tich cho ngưng thảo luận đề đi vào phản biểu-quyết trên

nguyen -tắc bản văn dự thảo ngân-sách bồ-túc 1972. Chúng

tôi xin cám ơn tất cả quý vị . Kính chào Ông Chủ-tich,

Quý công việc nào chấp thuận tiện nguyên tắc bản-văn

dự thảo luật số 29/ 72/HP) • Ban-hành Ngân sách bổ túc

niên khóa 1972 * , xin giơ tay .
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98 vị chấp thuận Bây giờ, chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ -tịch ủy-ban

Ngân sách Tai-chánh đà đi vào nội dung của dự-luật.

Như vậy, dự luật số 29/ 72 / HP ) đã được khoáng đại

chấp nhận trên nguyên tắc . Chúng tôi xin cám ơn quý vị .

O. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chu -tich ty- ban Ngân -tích

Tài-chanh)..

Kính mời Ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách Tài- chánh. Kính thưa ông Chủ tịch.

Kính thưa Quý đồng viện.
6. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy -ban Ngân-sách Tài

chánh).

Trong bản phác trình, chúng tôi đã đề nghị khoáng

đại Hạ-nghi-viện :

10- Chấp thuận tràn nguyên tắc bản văn dự thảo-luật

• Ban-hành Ngân-sách bổ túc niên khóa 1972 , và vừa rồi đã

được khoáng- dại Hạ-nghi-việc chấp thuận .

2)- Xin quý vị chấp thuận trên nguyên tắc là chúng

ta thảo luận và biểu quyết từng Mục của ngân sách.

Thông thường , một dự thảo luật gồm có bản văn và các

văn kiện kế tiếp Ở đây, chúng ta có bản văn dự thảo luật

ban hành Ngânách bổ túc cùng với bảng chi và sau đó có

bảng thu. Bà cho những con số khi trong điều khoản bản

văn ban hành Igân sách bổ túc năm 1972 được chính xác,

chúng tôi xin đề nghị ông Chủ tịch và quý vị đồng viện

chấp thuận trên Iguyên tắc là chúng ta thảo luận và điều

quyết những đề nghị sửa cồi trong bản A , Ea là những

Bộ nào đề nghị bổ túc ngân sách của họ bao nhieu , quý vị

chấp thuận hay là bác bỏ.

Ô. CHỦ TỊCH– Sau đó , chúng tôi mới tổng cộng lại kết và lấy phần

đó mà điều chỉnh thần ứng trước của ngân hàng tại bảng B.

Sau đó mới có nhúng con số chính xác đưa vào những điều

khoản cần thiết tại dự thảo luật ben hình tháp- tích 1972.

Chúng tôi xin đưa đề nghị thứ nhì của ủy-ban da quỷ

vi Điều-quyết.

Quý vị nào chấp thuận nguyên tắc thảo luận và biểu

quyết tùng Mục của ngân sách tổ túc tăm 1972, xin giơ tay .
Kính thưa ông Chủ-tich,

Kính thưa Quý vị,

Chútg tôi xin đề nghị quý vị giở lại bảng A trong dự

thảo mà ủy- ban chúng tôi tình trước quý vị.

98 vị chấp-thuận

Như vậy, chúng ta sẽ thẻo luận và biểu quyết Ngân

cách Quốc- gia bồ tác năm 1972 từng Mục một.

Đối với phút g kinh phí tổ túc cho HànE-pháp dự-tm,

ủy - ban clúng tôi đề nghị phút , sửa đổi lồng quát như :

Mục Chrong

Kinh phí nguyên thủy
( có sửa đổi) / ( có sử dồi)

Kinh phí

sau khi bổ túc

của Hành-pháp

Số kinh phí

đề nghị bổ túc

của Hành-pháp

Số kinh pỗi

đề nghị bổ túc

của ủy ban

Kinh phí

sau khi bổ túc

của ủyban

01 105 270.416 314 816 + 44.400 + 15.400 285.816

03 596.553

470.000

628.663

494.646

+ 32.110

+ 24.646

+ 8.364

+ 900525

604 917

136.029

05 523 6.000 7.970 +1.970 - 6.000

06 281 133.829 146.029 + 12.200 + 1.200 135.029

15

421

422

429

430

182.687.230

4.185.653

21.484 683

729.026

415.759

203.777.230

4.662.653

27.646.683

798.06

455,759

+

+ 21.090.000

+ 577.110

6.162 01 0

69 ( 00

40.000

+ 19.770.000

+ 450.100

+ 5.000.000

46.000

32,000

202.457.230

4 535 653

26.484.683

775.026

447,759I

-
+
+
+
+

17 +27.973 909

20.313.374

28.173.09

20.513,374

200.000

200 000

150 000

150.000512

28.123.909

20.463.374

+

18 18.810.225 19 885 225 + 1.075.000 45.799 18.856.024

19 1.066 486

91,160

1.073.124

94,878

+ 6.635

+ 3.718

+ 6.228

+ 3.311

1.072.714

94,471731
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Mục Chương

Kính phí nguyên thủy

(có sửa đổi) (có sửa đổi)

Kinh phí

tau khi bỏ túc

của Hành-pháp

Sổ kinh phí

đề nghị bổ túc

của Hành -pháp

Số kinh phí

đề nghị bổ túc

của ủy ban

Kinh phí

sau khi bổ túc

của ủy- ban

20 +

251

253

254

255

2.184.361

407.860

789.188

530.175

288,482

2.361.989

415.153

845,198

595.025

311.212

+ 177.628

7.293

+ 56.010

+ 64.850

22.730

2

+ 144.568

6,593

51.000

+ 42.000

+ 18.230

+
+
+
+

2.328.929

414.453

840.188

572 175

306.712

+

22

241

242

243

3.218.897

310.193

2.142.161

226.536

3.452.397

353.193

2,206.151

251.036

+ 233,500

+ 43.000

+ 64.000

+ 24.500

223.000

+ 41.000

58.000

+ 22.000

3.441.897

351.193

2.200.151

248.536
i

+

24 22.327.766 22.395.932 + 68.166 22.327.766

27

743

745

746

2.071.860

250.281

97.401

301,337

2.786.860

347.781

141.101

303,142

+ 715.000

+ 97.500

+ 43.700

+ 1.805

+ 688.495

80.000

+ 35.000

1,500

2.760.355

330.281

132.401

302.837

1

29 635 1.120.628 1.130.628 + 10.000 + 8.000 1,128.628

32 223 722,644 727.044 + 4.400 722.644

Tong

Cộng: 324.231.619 368.161.000 43.929.381 41.319.426 365.551.045

Kính thưa ông Chủ-tịch,

Kính thưa Quý vị.

Trong mọi trường- hợp, chúng tôi xin thanh -thật ghi

phận những ý-kiến của bạn Phan- xuân - Huy và bạn Phan

x ân-Huy vui lòng khi tới những Mục mà bạn có những tài

liệu chứng-minh là những khoản chi-tiêu đáng lẽ chi- tiên tại

địa -phương nhưng những người điều khiển cơ-quan dã du

di đà tiêu tại trung- ương một cách phí-phạm , ủy -bap chúng

tôi cũng xin bạn Phan-xuân-Huy vui lòng cho ủy-ban chúng

tôi và khoáng - đại Hạ-nghi -việnº biết.

Trước khi Thuyết-trình- viên ủy-ban chúng tôi đề-cập

tới từng Mục và đưa ra những lý do mà ủy-ban chúng tôi đã

đề-nghị khoáng-đại Hạ-nghi-viện cắt xén đối với từng Mục.

Chúng tôi đã đọc những con số tồB8"quát khiến cho số tiền

mà chúng tôi đề nghị khoáng-đại Hạ-nghi-viện cắt giảm từ

Con số 43.929 381 000 $ của Hành-Pháp đề nghị, đã được

giảm bớt chi còn lại 41.319.426.000$.

Trước khi quý vị thảo-luận về Mục 1 và Thuyết-trình

viên chúng tôi sẽ trình-bày những lý do tại sao ủy - ban chúng

tôi dê-nghị các sự sửa đổi trong những kinh-phí mà Hành

pháp dề-nghị bồ-túc cho năm 1972 , chúng tôi xin mạn phép

thưa quý vị một việc mà chúng tôi chưa được dịp trình bày

khi thảo-luận về nguyên-tắc tổng- quát của ngân-sách .

Thuyết-trình- đoàn chúng tôi -sàng tu-chính những đó

nghị của Ủy-ban dà loại bỏ những phi -phạm có thể có được

Ủy bọn chúng tôi làm việc với tinh-thần là không chấp-nhận

những phí-phạm . Thành ra nếu bạn Phanxuân- Huy có khung

de -nghi và những tài- liệu chứng tỏ có những sự phí-phạm,

xin bạn Huy vui lòng hoặc là lên diễn-dao thông-báo cho tất cả

khoáng - đại Hạ-nghi-viện biết, hoặc thông- báo cho Thuyết

trình-đoàn chúng tôi biết để chúng tôi tu-chính bầu loại bỏ

tất cả những phí-Phạm ở trong những đề-pghị ngân -sách bồ

túc năm 1972 cũng như cho ngân sách năm 1973 sẽ được

thảo-luận ngày mai.
Chúng tôi được ghi nhận tại diễn đàn này , một bạn

đồng việp- chúng tôi xin mạn phép nêu tên đích danh là

bạn đồng viện Phan - xuânHuy có nói rằng trong ngân- sách

bồ-túc cũng như ngân sách năm 1973 có những khoản ấn-định

về chi-tiêu tại địa -phương nhưng thật-sự du-di về chi-tiêu

tại trung-ương

Chúng tôi xin cám ơn quý vị và chúng tôi xin mời ông

Thuyết trình viên của ủy -ben tinh- bày về những đề nghị sửa

đồi tại Mục 1 của ngân-sách bồ-túc 1972.

O, TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-viên).
Chúng tôi rất tiếc , đáng lẽ những đề-nghị đó bạn Phan

xuân -Hy , với tư-cách là ủy viên trong ủy - ban Ngân sách

Tai- chính , đã đưa cho chúng tôi để chúng tôi thảo luận trong

ủy ban và đề nghị khoáng- dại chấp-thuập . Nhưng khi họp

ủy -Lan thì không có sự hiệu-diện của bạn Huy.

Ủy-ban chúng tôi xin phúc-trình kinh-phí dự - trù bồ- túc

tài khóa 1972 của Mục 1 , Chương 105 : Thượng -nghi -viện ,
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Kinh-phí của Mục | dã được chấp-thuận nguyên-thủy

1 270.436.000 $ , nay dựếtù Bồ-túc thm 44 400 000$. đa

tổng số kinh-phí lên 314.816 000$. Tổng số 44 400.000 $

này xin bồ-tác cho tài khóa 1972 , được dự-trù phân phối

xin quý vị cho chúng tôi biết trung bình một vị Nghi-vi di

xuất ngoại bao nhiêu • dollar , và nhân lên 430 thì tính ra

số tiền đó một người công -chức, một người binh-9 mà quý

vị binh-ực đó, họ làm trong mấy năm ? Đó là một câu hỏi

thứ nhất.
như sau :

10- Xin bồ- túc 4 500 000 $ và kinh-phí xã-hội . Sở

di xin bồ-tác là vì trong để phát Lộc-cá nguyệt Thượng - viện

đã sử dụng gần hết 5.500.000$ đã được chấp thuận cho

toàn diện khóa 1972.

Câu hỏi thứ hai : có 4 500,00C $ về kinh-phi khối,

chúng ta có quyền hậu kiệm . Quý vị hãy cộng hết lại tất cả

các khoản tiền mà các Nghị đã làm công tác xã-hội như :

yềm-trợ chiến , đại quân"phân xuất sắc, cho nạn nhân chiến

cuộc , tất cả số tiền đó là bao nhiêu. và còn thừa lại là bao

phiêu ? Số tiền thừa đủ để làm gì ? hãy nói rõ cho dân

chúng biết, và du-di là chỗ đó. Xoay ra từ một chính- dinh

đề tiêu vào cái không chính-danh là chỗ đó.

2) - Phạcấp

15.000.000 $ .

công- cán cho 5 Nghjsĩ : cô g•xuất

3)- Chuyên-chở Nghị-sĩ công- xuất 14.000.000 $

5 )- Dung-cụ tổng đài điện thoại 10.000.000$.

Vậy chúng tôi mong ủy- ban Dân -sách giải- thích tó, và

thứ nhất là chúng tôi rất toàn bộ ủy ban ngân-sách trong

vấn- đề cắt xén này , không có nghe tường kính và chúng ta

tường kính nhau là một chuyện, và đưa tiền cho nhau tiêu,

Phân bị phạt tiêu là một chuyện khác, cái đó không phải là

vấn-đề tương kính.

6) - Vit-dụng và phiên-liệu 900.000$ . Sau phần thảo

luận Ủy ban Ngân-sách Hạ- nghi - viện dựa trên cănbản tương

kính, từng long với việc thi - hành đứng-đắn côẾg việc mà

khoáng- đại đã giao-tbó, đã có những quan điểm như sau :

1 )- Ủy-ban chúng tôi đồng ý chấp-thuận các khoản bộ

tác Hu dây :

Vì vậy, chúng tôi xin ủy ban ngàn -sách lay giải-thích rõ

cho chúng tôi biết mối Nabi-vi khi xuất ngoại như vậy phải

tốn của công pho là bao nhiêu , 2.000 $ 1.000 $ , 1.500$,

hay là 2.200$ kể cả tiền chuyên-chở. Rồi đem nhận ra , quý

vị sẽ thấy một chiến- xuất sắc làm từ đời ông nội cho đến

đời con của họ có bằng số tiền đó hay không ?
4.500.000 $ về chi- phí xã - hội do ảnh hưởngchiến cuộc

- 10.000.000 $ để trang bị tổng đài điện -thoại.

- 900.000$ về vật -dụnỹ và nhiên liệu, Tổng cộng là

15,400.000 $ .

Chúng tôi chỉ xin trình-bày một việc như vậy, và cái

ngân sách xá - lội nầy dây, cái gọi là hoàn toàn nhân đạo đây,

cứu-trợ người nhà cháy , chiến sỉ xuất sắc vv... đủ thứ cả,

quý vị cảm thấy trong năm qua. Thượng-nghi -viện dã tiêu

vào những việc đó bao nhiêu , còn dư bao nhiêu , và số dư đá

dùng làm gì ? Tôi tin chắc rằng ủy - ban Ngân- ách đã biết.
Riêng hai khoản 15.000.000$ và 14.000.000$ về phụ

cấp công cấp phi-tôn chuyên-chở rồng- cộng là 29.000,000$.

Ủy-ban không đồng ý. Tuy quan niệm rằng quyền công - du là

quyền của quý vị Nghj-si, nhưng tổng số 29 triệu tin đã

không được ước tính sát với thực-tế và không chính xác. Hơn

nữa tồng-số kinh-phí 1972 dự-trù cho phần này là 10 triệu

phụ- cấp công-cáp và 12 triệu kinh -phí chuyên - chở , tổng-cộng

là 22 triệu cho tài-khóa 1972 chưa sử-dụng.

Chúng tôi cũng cần nói là chúng tôi không tham- dự trong

các buổi thảo- luận của ủy - ban Ngân- sách vì một lý- do là nếu

chúng tôi them -dự thì chúng tôi sẽ vi- pham Nội -quy vì có

tên trong ba ủy-ban, hiện nay chúng tôi đang sinh-hoạt trong

ủy-ban phát-triềa Sắc-tộc và ủy- ban Cựu chiến- Binh. Xin cám

ơn quý vị.

Tông- kết, Ủy- ban chúng tôi kính đề- nghị cùng thoáng

đại biểu-quyết chap-thuận kinh - phí bồ-túc cho Mục 1 , chương

105 Thượng-nghi-viện là 15.400.000$. Như vậy tổng số

kinh phí của tài- khóa 1972 của Mục 01 này sẽ lên đến

285.816.000 $ .

6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch ủy-ban Ngân-sách

Tài- Chánh).

O. CHŮ-TICH -

Thuyết-trình-viên Ủy- ban vừa trình bày xong phần kinh

phí bồ- túc dành cho Mục 01 tức là Thượng -nghi- viện. Chúng

tôi kính mời quý đồ g-viện nào có ý-kiến lên diễn-dàn. Kính

mời đồng- viện Phan -Xuân - Huy.

Chúng tôi xin mạn phép lên trình- bày những chi-tiết mà

động- viện Phan -xuân- Huy đã yêu- cầu ủy-ban chúng tôi, Thật

ra chúng tôi cũng muốn có dịp để trình bày vì việc này sẽ

lien -quan đến Nân -sách năm 1973. và đối với Ngân-sách

bồ-tác năm 1972 sẽ còn liên quan đến những mục khác liên

quan đến các cơ quan kiến -định .

. PHAN-XUÂN-HUY.–

Chúc quý vị còn nhớ năm 1971 , khi thảo-luận về Ngân

sách của Thượng-nghi-viện và Hạ -nghi- việp, chúng ta lấy

phần của chúng ta trình bày trước. Tại Ngân -sách Hạ-nghi

viện , chúng ta chi dự -tù cho mối Dân - biều được quyền xuất

ngoại với một kinh phí tối đa là 100.000$ tính theo tiền

Việt - Nam.
Trong tinh thần dân -chủ, dj-nhiên chúng tôi phải tuân

hành theo ý kiến của da- số, nghĩa là khi chúng tôi đề-pghị

không thảo- luận ngân-sách bồ- túc 1972 mà ý - kiến đó không

dược chấp - nhận , di-nhiên là tôi phải tham-gia vào việc bieu

quyết ngân sách này .

Số tiền đó chắc quý vị cũng biết trong năm ngoái

không ai có thể xử -dụng được vì có sự thay dồi hồi xuất

cho nên 100.000$ không thể đủ để chi-phí chuyên -chở nhân

viên đi ngoại quốc , Thành ra không có vị Dân-Điều nào xử

dụng số tiền đó kết,
Ý - kiện đầu tiên mà chúng tôi hỏi ủy - ben ngân sách là
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12 tổng cộng một nửa là bão nhiêu , c kinh- phê đ - nghi cho

đầu năm là bao nhiêu, trừ lại còn thiếu 4,500,000$.

Vì số tiền 100,000 $ chúng ta không đi 1-chinh theo

hồi suất cho nên số tiền 100.0 $ : gần 1.000 đô la trở

xuống chi còn có 200 đô la , nên không ai sử dụng . Còa và

phầnphụ-cấp vũng phản khi xuất ngoại với số tiền 100.000$

đó , Hạ-nghi- việã không có.

Trong ngân sách năm 1972 H -pghi- viện không có . Đó

là cơ •quan duy nhất trong bốn cơ - quan hiến định không ấn

anh phụ-cấp văng phản cho các nhân viên hiến-định của mình

xuất ngoại, nên các Dân-bều không được hưởng phụ-cấp

váng phản.

Chúng tôi đã tiếng có tiền của Thượng -nghi - viện đề

nghị, vì chúng tôi quan-niệm số tiền 4 500.000 $ có lớp chống

thì một phần lớn cũng đi vào đề đài thọ số kinh-phí mà

Thượng-nghi-viện có thể phụ- cấp cho những đơn- vị quân

đội cũng như những nơi dân-chúng đã bị thiệt - hại vì chien

tranh hay có công trong kỳ diệt giặc . Cho nên chúng tôi

không đá động đếa số tiền 4.500.000$ mà Thượng-nghi- việp

đe-nghị về kinh-phí Xã-hội.

Trái lại , ở Thượng nghị viện cũng dự -trừ số tiền 100.000 $

cho mỗi vị Thượng-nghi-si xuất ngoại được dự ở tại điều 3

về chi phí chuyên-chở nhân viên , nhưng tại điều 1 cũng có

dự trù một số ngân khoản đề trả cho quý vị Thượng- nghi-si

đó mỗi người tính bộ đồng là 30 ngày côn các tại ngoại

quốc với định -xuất là 36 đó là một ngày.

Trước kia , tính theo lối xuất 18 $, số tiền đó lên cũng

hơn 100.000$ Cho tới ngày hố • xuất mới được thả nổi ,

chỉ có một số ít Thượng- nghi-gi đã xuất ngoại với số tiền

100.000 $ và chuyên chở nhân viên, và số tiền hơn 100.000$

đề phụ cấp văng phản.

Chúng tôi chỉ đề nghị khoáng-đại Ha-nghi-viện cắt bỏ

29 000 000 $ mà chúng tôi lập lại là 15.000.000 $ để trả

phần sai -biệt hối -xuất liên-quan đến chi phí vâng phải của

các Thượng-nghi-st tại ngoại-quốc (các vị này chưa đ ) nhất

là từ đây tới ngày ban hành Ngâ1-8ích bồ-túc 1972 chỉ còn

có một tháng, mà một tháng đó nằm trong thời-gian mà

Thượng -nghi-viện bó buộc phải học ở trong nước cho nên

không có lý do để các Thượng-nghi-af xuất-ngoai, và chúng

tôi đã đi-nghị hủy bỏ kinh phí bồ-túc 15.000 000$ cho phụ

cấp váng phải là 14.000 000$ để trả sai biệt mua vé máy

bay cho quý vị xuất-ngoại . Cho nên trong phần Ngân- sá chóng

tôi đề-nghị các bỏ 29.000.000 $ trên tổng số 44 400.000$

của Thượng-nghi-viện gia bồ-túc Ngân-sách 1972.

6. PHANXUÂN - HUY. -
Nhưng khi ban hành hối- xuất thả nổi , Thượng -nghi- viện

không có đủ kinh- phí đề đài thọ tiền chuyên chở máy bay

theo lối xuất mới và tiền trả chi phí váng phia theo lối

xuất mới .
Chúng tôi lên đây là trình b\y cùng quý đồng viện Tháng

sự thật về con số mà Ông Chủ tịch ủy-ban Ngân sách đã

trình cho quý vị . Trước khi trả lời những câu hỏi trước đây

ông Tông -tho -ký Hạ-nghi-viện đã nối • đây chính là cái chỗ

đó , và gia ủy - ban xác nhận ngay.

Cho nàn Thượng -nghi-viện đã đề nghị ở trong ngân sách

bồ-tác năm 1972 một số tiền mà ủy ban Ngân-sách di độ.

ghi quý vị hủy bỏ là 15.000.000 $ và cộng với phần dự -trà

trả tiền phụ-cấp váng phản cho các Nghị-si Thượng -nghi -viện

tại ngoại - quốc mỗi người 30 ngày, và 14.000.000 $ để trả

phần Hi-biệt về bồi- xuất về giávé máy bay, đề đài thọ cho

Thượng- nghi - ai chưa xuất ngoại .

.

Nếu chúng tôi không nhầm, tính re trung bình một Nghị

sĩ muốn xuất ngoại phải 2,000 dollara và 2.000 dollar , đó

chưa kể chuyên chở, tức là từ 2.000 đến 2.800 dollars. Con

số mà chúng tôi nhận ngay là một Ngh-si khi xuất ngoại làm

một côngtác thì dù công tác nhỏ cũng phải đóng vào đó khoảng

900.0 00$ cho một Ngh -vi
Và khi ủy-ban Ngân-sách đề nghị cắt bỏ 29,000.00$

đó gồm 15.00 5.000$ về chi -phí văng phản và 14.000.000 $

dề phu- cấp chuyên chở các Thượug-nghi-si công xuả thì

chúng tôi quan-niệu như thẻ này :

Ngân sách là phải tính theu tiền Việt-nam , phải chi- tiêu

trong khoản tiền Việt-nam ấ 1- định cho Ngâ1 -sách trừ trường

hợp bất khả kháng như dự Hộinghị tại ngoại-quốc thì không
kè.

Nếu quý vị nhân con số đó với 60 người thì sẽ thấy có

bạc phải chi tiêu nó lớn lao đa thế nào . Vậy thử hỏi đi như

vậy có thu lượm được cái gì không ? hay là bữa nay Áo

độ ốm ờ nhận Bắc-việc , rồi ởm ở với Mặt-trận , hay là ở

một vài chỗ mà chú g tôi không nhớ địa danh , là bắt đầu

nới chúng ta , bắt đầu đi theo nhận chính phủ Bắc-việt ?

Còn việc xuất ngoại trong việc thông thường thì không

the dieu - chiah lại số Nga 1-4ích tùy theo mức hối-xuất được.

Cho nên ủy-ban Nga -sách đi không thỏa thuận và đề-nghị

khong-da Ha-nghi -viện cả , bỏ số tiền 15,000,000$ ở tại

diều L về chi-phí công-cáo và trả phu -cao vàng phải cho các

Thượng-nghi-si một người 30 ngày , và 14.000.0 ) $ về phần

tai-biệt về mua vé máy bay tăng từ 18 $ một mỳ- kim

lên 435$.

Chính cái du di và cái ôm ở là chỗ đó. Ủy-ban Ngân

sách cắt , chúng tôi xin hoàn bộ ủy ban Ngân-sách về cái việc

thẳng tay các vấn đề này . Nhưng mà ông còn nhân đạo là ông

còn nói qua con số dollars cho nên quý vị không nắm đượ:

con số thật sự, con số thật sự mộ : Nghị -si xuất ngoại trung

bình là 1.000.000$ .

Còn về vấn-đề 4,5 10.000$ về chi- phí Xi-hội của

Thượng-nghi-viện thì chúng tôi xin thưa cùng Quý vị là đối

với Tông -nha Nga “ sách và Ngoại- viện , Thượng -nghi- viện

cũg không có đưa ra như g chi - tiết về những khoản chi-tiêu

từ đầu năm đến nay, và khi ra trước ủy ban Ngan-sách Tài

chính chúng tôi, các vị Thượng -nghi - si đại diện Thượng

nghị viện cũng không đưa ra những con số chiết-tính chi-tiêu

về những khoản Xã-hội một tháng là bao nhiêu , nhân cho

Và quý vị thử tính một người chiến sĩ xuất sắc họ làm

mấy đời, họ mới được số tiền đó ? Một công chức hạng A

phục vụ chính phủ gương mẫu làm mấy đời , mấy năm ? Nếu

chúng tôi không nhầm thì và khoảng năm chục năm mới được

số tiền đó . Chúng tôi xin trình những con số đó và chúng

tôi sẽ tiếp tụ : Hình những con số đó . Đó là chỗ dấu ngân

sách và tác giả ngân sách này vẫn dung túng.

O. CHŮ -TICH

Còn có động viên nào góp ý kiến về Mục 1 , chúng tôi
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dịp đầu tiên . Trong năm qua , Văn-phòng đã làm gì ? Ai

chịu trách nhiệm tự chi- phí này và đã từng con số quá lớn ?

xin mời lên diễn-đa, Neu không còn đồng việc nào có ý kiến

nữa , chúng tôi xin treo lời Bho ủy ban đúc - kết dê khoáng-đại

bieu-quyet .

6. HỒVĂN-XUÂN ( Chủ-tịch Ủy-ban Ngân-vách

Tài -chánh) .

Chúng tôi không đồngý với lýluận của một vị trong

ủy-ban Ngân-sách cho rằng tại Thượng-nghi-viện tiêu nhiều

cho nên Hạ-nghi - việu đây cũng phải tiêu nhiều nhiều , gần

bằng như vậy. Điều đó không vững, bởi lý -do là không lẽ

Thượng- việc làm bậy. rồi dưới bầy Hạviện cũng làm bậy

luôn. Như vậy không được. Chúng tôi không bao giờ đồng.

ý nguyên-tắc so sánh đó.

Và Mục 1 chi có một vị Dân-biểu là bạn Phan -xuân- Huy

đã lên tình- bày, nhưng không có đề- nghị sửa đổi gì khác

với nửa đời của ủyban đã trình bày trước khoáng-đại Hạ

nghi - viện Chúng lôi xin đọc lại đề nghị đó, xin quý vị vui

lòng chấp-thuận Kinh-phí nguyên-thủy của Mục 1 là

270.416.00 $ Sau phần đề-nghị cắt xén của ủy-ban, tổ kính

phí của Mục 1 đó tồng-cộng lên tới 285.816.000$.

Tại sao chúng ta không so sánh thử bây giờ sức đóng

góp của dàn-chống chịu đựng là bao nhiêu ; rồi từ đó chúng;

ta định phần của chúng ta , và phần này theo Nộiquy do ông

Tông-tho- ký đảm nhận vấn-đề điều hành về hành chính, về

lương bằng và tiền nong chung cả Hạ-nghi-việc này.Như vậy phần bồ-túc chỉ có 15.400.000 $ trên tổng số

4.400.000 $ như Hành-pháp đề -nghị.

O. CHŮ-TICH.-

Chúng tôi xin đưa về nghị của ủy ban ra và khoáng.

bại biểu-quyết .

Chúng tôi xin ông Tông -tho- ký trình - bày rõ từng chi

tiết tại sao có một sự tăng quá lớn. Và việ :. của chúng ta

thì tôi chắc rằng một số anh em ở trong dây kể cả những

anh em đã được bầu vào Văn-phòng này cũng không biết

về tự chi tiêu . Vì vậy, chúng tôi cho rằng đây là một dịp

mà quý vị đã nhiều lần nhắc lại là vô tình- bày và sẽ hậu kiểm

chính chúng ta trước khi bước qua phần khác .Quý đồng viện nào chấp thuận kinh-phí bồ-rúc

15.400,000 $ cho Mục 1 Thượng-nghi- viện, Kim Tiơ tay.

Ô. NGUYỄN VĂN-THỐNG (Tông Thơ-ký).

93 vị chấp thuận

Chúng tôi xin trình- bày một vài nhận xét của chúng tôi

về ngân -sách của Ha-nghi-viện năm nay để quý vị có thêm

dữ kiện trước khi biểu quyết

Như vậy . kinh- phí bồ-túc Mục 1 Thượng-nghi- viện đã

được khoáng -đại thông qua

Sở dĩ năm nay ngân -sách củ • Ha-nghi- viện có gia -răng

48 835.000$ là vì nhân số của Ha-nghi - viện là 1 59 vi Dài

biều so với Thượng -nghi- viện chỉ có 58 vị Nghi -gi. Nail

viên hành-chính Ha-nghi-viện của chúng ta có trên 400 người

trong khi Thượng- viện chỉ có trên 200 nhân viên.
Xin cám ơn Quý đồng viện.

Chúng tôi xin trao lời cho ủy ban để tiếp tục.

O. NGUYÊN-NGỌC-LIÊN ( Thuyết-trinh - viên ). -

Bây giờ chúng tôi sang Mục 2. Chương 106 Hạ nghi

viện.

Nếu so-sánh kinh-phí bồ-túc đe -rgbị của Thượng-nghi

viện là 44.400 000$, và của Ha -nghi- viện là 48.835 000S

thì có sự tại biệt hơn 4.000.000$. Chúng tôi thấy rằng ngân

cách dự-trù bồ-túc của Hạ-nghi-viện đã hết sức khiêm nhường

Nhưng nếu 80-sánh ngân -sách bổ túc mà chúng ta vừa

bieu-quyết cho Thượng- nghi-viện là 15.400.000 $ . trong khi

đó của Hạ-nghi -viện là 48.835.000$ thì sự sosánh này hết

sức hợp-lý và không có gì là quá đáng bởi những lý - do sau đây:

Ngân -sách xin bồ-tác năm 1972, Hạ-nghi-việc đe-nghị

tố kinh -phí bồ-tác năm 1972 là 48.835.000$ ,

1 ) – So-sánh số Nghị-si và Dâu-bieu thì chúng ta gấp)

ba lần . và so sánh số nhân- viên hành-chánh thì chúng ta hơn

hai lần .

• Chúng tôi xin quý đồng việt chấp-thuận số kinh- phí

trên. Ủy-ban chúng tôi xin giữ y vì chúng tôi quan-niệm rằng

Thượng-nghi- viện có 56 Nghi-gi mà số kinh-phí lên

44:400.000$, trong khi đi Hạ-nghi- viện chúng ta có 159 vị

Dân-biều thì với kinh-phí bồ-túc +8.835.000$, chúng tôi

thấy con số đó rất ít oi nên chúng tôi xin giữ y.

2 ) Vật-liệu và dịch-vụ điều hành gia-tăng vì lối xuất

tăng từ 18$ lên 435$ một mỳ- kim , do đó vấn -đề xăng phớt

và tất cả mọi khoản đều gia tăng .

6. PHAN-XUÂN-HUY. .

Bây giờ là đến việc nhà , việc của chúng ta . Dĩ nhiên

là chúng ta cũng sẽ phải bàn ký và không thể gọi là tương

kính chúng ta mà sứ y ngân-sách , bởi vì việc đó không thể

chấp -nhận được. Chúng tôi nói lại : vấn- đề tiềa nong không

có vấn-đề tương kính. Đó là điềm thứ nhứt.

Ngoài ra , theo thông-tư của Thủ tướng chính- phủ thì

vấn -đề lương bổng của các nhân-viên dĩa-chính cũng có phần

thay đổi . Bởi vậy chúng tôi thấy rằng ngân-sách của Hạ"nghị

viện so với ngân-sách của các Bộ cũngnhư các cơ quan đến

định đề nghị bồ-tác năm nay thì ngân -sách bồ-túc của H

nghi -viện vẫn có phần khiêm nhượng và chúng tôi cũng muốn

được tất cả quý vị Dần - biều đóng góp ý kiến với chúng tôi

và nhất là phầa hậu -kiềm như đồng việu Phan -xuất- Huy đã dà

cập đếnĐiểm thứ hai : Việc này là việc nhà, chúng ta cần có
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Ố , PHAN- XUAN-HUY. 6. HỒ VĂN XUÂN (Chủ-Tịch ủy- ban Ngân -sch

Tài-chánh) . =

Theo lời trình bày của ông Tông -tho -ký, thật ra cũng

vấn ớm ở như là đại-diện Thượng- viện dã trinh -bày tại ủy

ban Ngân-sách Tài- chánh. Ông lồ g -tho -ký không nói thẳng .

Chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cứ nói thẳng , chúng tôi nói

thả g ví dụ , như trước đây Hạ-nghi - viện dự trữ khi xuất

ngoại có 200 đô-la , 200 đô-la thì chỉ đủ cho bồi mà thôi.

Về mục 2 Ha-nghi -Viện , chỉ có một bạn đồ nghiệp

lên phát biểu ý kiến , nhưng không có đưa ra một đề nghị

tu-chính gì cả ..

)

Chúng tôi xin nói lại đề nghị của ủy ban chúng tôi là

tố kinh-phí bồ- túc cho niên khóa 1972 của Mục 2 là 48.835 .

000$ đã được đề-nghị trong bản dự thảo, và ủy-ban chúng

tôi đề- Nghị giữ nguyên,

Cho nên kỳ này Hạ-nghi - viện đã dự trù lên 1.000 đồ.

la . Chúng ta cứ nói thằng con số đó . Chúng tôi xin lỗi đã

phim hai ngân -sách vì có người cải- chính đó là ngân -sách

1973.

Đêm thứ hai , chúng ta đừng đem phân-viên ra , nói

tăng lương cho nhân-viên . Chúng ta có tăng phụ-cáp ,

cứ nói thẳng là chúng ta có tăng phụ-cấp . Điều nẵy không

dấu được ti , vì bữa nay díu thì ngày mai cũng lòi , mai

dấu thì mốt nó xì , chắc chắn như vậy.

Một lần nữa , chúng tôi xin quý vị chíp -thuật cho Mạc

2 Hạ-viện được bổ túc số tiền là 48.8 35.00 $, đưa tổng

số tiền toàn biên cho Mục 2 lên 562.509.000$.

O. CHŮ -TICH

Quý vị động viên nào chip-thuận tial - phí bồ -tác năm

1972 cho Mục 2 là 48.835.000$ , xin giơ tay .

Chúng ta cứ nói công-khai và chúng ta không ngại ngần

gì mà nói điều đó, Chúng ta nói cái phi mã của đồng bạc,

vì cái lương bây giờ nó rách , nhưng mà chúng tôi vẫn chưa

thỏa máu bởi vì sở dĩ mi năm chúng tôi không đòi hận

kiếm vì trong sự tham gia vào việc điều hành văn-phòng có

nhiều tác- thái khác nhau . + 97 vị chíp -thuận

Nhưng năm nay chỉ có một :-thái mà thôi và năm vừa

qua cũng chỉ có một . Vì vậy cho nên không tránh khỏi những

anh em bn ngoài nghi ngờ có sự bưng bít . Vậy thì đây là

một cơ hội mà tại sao ông Tồag- tho-ký vấn m à ?
Như vậy , Mạc 2 được khoáng-đại chấp-thuận thông -qui

Chúng tôi xin cám ơn quý đồng viện .

6. TRƯƠNG.NHƯ-THIỀM (Thuyết-trình-viên).–

Hãy nói ró , làm hại cái phòng đi bao nhiêu, tiêu bao

nhiêu, trích ra phu - cấp anh em bao nhiêu ? Tại làm sao ?

Lĩa như ng cái gì ? Hãy nói thẳng . Bởi vì chúng tôi không

thể biết đượ :; một tháng tra cho chúng tôi một miếng giấy

với một mớ con số như thế này, chúng tôi làm sao biết mà

hậu kiện được việc đó ?

Sau đây, Ủy-ban chúng tôi xin phúc-trình kinh-phí dự:

trà Bồ-túc cho tài -khóa 1972 của Mục 3, Tổi -cao Pháp-Việp .

Kinh-phí của Mụ: 3 đã được chap-thuận nguyên-thủy là

596 553.000$ . nay d -trà xin bổ túc 32.110.000 $ . đưa

tổng số kinh phí của tài -khóa năm 1972 leo đèo 628.663.000 $

Tổng số 32.110.000$ gia bì túc này được phân-pbối như

Vì vậy cho nên chúng tôi có quyền nghi ngờ, và việc

nghi ngờ đó quý vị đừng trách anh em, bởi vì chính anh em

một phe với nhau nên chúng tôi nghi ngờ là có sự bưng bít .

Đó là những lời thành-thật của chúng tôi .

sau .

Chương 522 : Văn phòng Việt và cơ quan trung

ương xin bổ túc 6.429.000 $ và phản phối như sau :Vì vậy cho nên chúng tôi xin ông Tổng thư ký hoặc là

ủy-ban Dân-sách bảy tình -bºy tỉ mỉ việc của chúng ta , chúng

ta mô xẻ chúng ta kỷ thì chúng ta nói người mới mạnh được. Điều 3 : Vật-liệu và dịch- vụ : 450,000$ .

O. ĐẶNG-VĂN- TIẾP. - Điều 5 : Chuyen-nhượng thông thường : 2.339.000$

Điều7 : Đầu-tư trực-tiếp : 3.640.000$ .Trong văn thư ông Chủ - Tịch gởi cho chúng tôi có nêu

rõ việc thảo luận ngân-sách bồ- túc sẽ được thảo luận trong

một phiên họp thoáng đa , Cho đến bây giờ chúng tôi thấy

còn vào khoảng 20 mục nữa sẽ được thảo luận .

Chương 55 : Các tòa án ngành xử án, dự -trà xin

bồ -tuc 24.6 46,000$ và phân -phối như sau :

Điều 3 : Vật-liệu và dịch-vụ : 900.000$.
và khoáng-đại có thể đạt được một kết quả tốt đẹp ,

chúng tôi xin đề nghị với ông Chủ- Tịch là chúng ta chỉ thảo

luận những mục mà ủy-ban Nhân- vách nêu ra có sự sửa đổi

trong bản ngân -sách mà thôi , còn những mục mà ủy ban Ngân

sách không nêu ra sự sửa đổi thì với 98 phiếu đã chấp-thuận

trên nguyên tắc, chúng ta sẽ không thảo luận những mục đó .

Điều 7 : Chuyền-nhượng-thông thường : 23.746.000 $.

– Chương 505 : Các tòa -án phong-tục- Thượng, dự

trà xin bồ -túc 1.035.000$, được phối -hợp như sau :

– Điều 3 : 35.000$.
Nếu chúng ta tiếp-tục thảo -luận những mục không có

sự sửa đổi , chúng ta không thể nào đạc được kết-quả,

( Vỗ tay) –Điều 7 : 1,000,000 $.

3
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vị trong ủy-ban ngân sách Tài-chính , không muốn tiêu phí

bất cứ một đồng bạc nào , nếu không có lý do chính đáng.

Nhận thức là trong thực- tế có những sự hư hao vật

dụng do ảnh hưởng của chiến cuộc, hơn nữa dụng-cụ cầa

thiết để trang bị đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi hội-xuất

cùng với việc gia tăng các phụ thu và nhiên liệu cũng như

sự gia-tăng phí tồn tạo ra thật sự sự thiếu hụt cho ngân

khoản , nên ủy-ban Ngân-sách chúng tôi xin đề -nghị đồng:ý

chấp-thuập các khoản kinh -phí xin bồ-túc các Chương 522 là

6.429.000$ nghĩa là cấp y kinh-phí xin bồ-túc.

Tuy nhiên , không phải là tất cả những cái gì mà chúng

ta đã bác từ trước đều được chứng minh. Có những cái

chúng ta bác , nhưng sau nầy nhu cầu di chứng-tỏ ngược lại

là sự bác bỏ của chúng ta không hợp-lý , thì chúng ta cũng

không thể căn-cứ vào cái mà chúng ta đã bác từ trước để

tồi tiếp-tục bác lần này.

-Chương 505 : 1,035.000$ , cũng xin cấp y kinh-phí

xit bồ-túc.

Riêng Chương 525 các tòa-án , ủy-ban chúng tôi xin

đề- nghị chấp thuận cho điều 3 về vật-liệu và dịch-vụ-với kinh

phí là 900.000$, và ủy-ban đề nghị không chấp-thuận việc

bồ -túc về điều 7 là 23.746.000$. Lý do chính yếu của sự

từ khước này có thể được tóm-lược như sau:

Vấn -đề mua sắm xe- hơi cho các tòa án , nếu chúng ta

quan-niệm một cách thường tình , thì tất cả sự mua sắm xe

hơi đều là thừa-thai hoặc là xa xí , Nhưng riêng đối với chúng

tôi thì chúng ta quan- niệm rằng đối với các tòa-án, nếu cần

phải xử-dụng một số xe hơi, thì đó là điều cần-thiết chứ không

phải là một sự xa xỉ , nhưng vì chính chúng ta đã không cho

phép làm điều cần -thiết nên bó buộc người ta phải tìm cách

làm quanh.

Trong dự luật Ngân-sách 1972 Tổi- cao Pháp- viện có

dự-trà một kinh phí tương đương và mua sắm xe cộ , nhưng

tổng số kinh phí này đã bị lượng- viện Quốc-hội bác bỏ và

cũng đã bị vĩnh-viễn cắt bỏ trong luật ngân -sách đã được ban

hành.

Nói như vậy không phải là chúng tôi binh-vực sự xoay

sở hay là sự linh động của Tốicao Pháp-viện . Chúng tôi chỉ

muốn nói lên chủ trương là chúng ta rất thẳng-thắn để cắt bỏ

những cái gì phí- phạm, nhưng một khi chúng ta cảm thấy tất

cả những sự chi -tiêu nào là cần-thiết thì chúng ta nên ng

rái hay là thực-tế đề mà chấpnhận hơn là thúc-đầy người ta

phải tìm những biện-pháp quanh co , rồi chúng ta lại về việc

vào những biện pháp quanh co đề kết-ái .

Nhưng sau đó Tổi - cao Pháp-viện đã sử dụng phần kinh

phí dành cho phần xây cất và tu- bộ các tòa- án để mua xe ,

gây thiếu hụt kinh-phí cho những công tác bầy. Nay lại xin

trở lại 23.746.000 $ gọi là mua sắm dụng-cụ chuyen -chở ,

nhưng thật sự là đề trám vào khoảng trống của phần kinh

phí tu-bô tối cần cho các tòa-án ,

Những dữ kiện chúng tôi trình bày đã được phái đon

Tối-cao Pháp-viện xác-nhận trong cuộc điều trần của họ tại

Hạ-nghi -viện .

Ủy-ban chúng tôi thiết nghĩ Hạ-nghi-viện không thể

nào đóng vai trò hợp thức hóa việc xử dụng kinh phí thiếu

tính cách hợp lý nên đề nghị khoáng đại khước từ khoản bộ

túc kinh phí nầy .

Vì vậy , chúng tôi xin đưa ra ý.kiến là thay vì như đều

nghị của ủy-ban là cắt 23.000.000$ nơi điều 7 của chương

525, chúng tôi xin giữ nguyên như dự thảo của Hành-pháp,

nghĩa là vẫn cho Tổi cao Pháp : ện sử-dụng số tiền 23.000

000 $ như Tổi - cao Pháp-viện đã xin . Thành-thật cám ơi

quý vị .

Ô. NGUYỄN-NGỌC-TÂN.– Một quốc - gia, một

dân -tộc có tồn-tại hay không là vấn-đề quốc-điều tức là nguyên

tắc đạo-đức, mà mỗi con người , môi giới lãnh-đạo, mỗi cơ

quan cần phải giữ. Nếu chúng ta đi ra ngoài những nguyên-

tắc đó , hay là chúng ta đã phủnhận những nguyêntắc đó,

thì chúng ta sẽ tiếp-tục vào sự suy-đồi của đất nước và sự

suy- dồi của từng cá nhân một ,

Tóm lại , chúng tôi xin đề nghị cùng quý đồng viện

biểu quyết chấp thuận kinh phí bồ túc của Mục 3 Tối cao

Pháp viện với tổng số ngân khoản là 8.364.000$ , vì như

vậy tổng số kinh phí cho tài khóa 1972 của Mạc 3 Bầy lên

dén 674.917.000$ .

. DƯƠNG-MINH-KÍNH,

Chúng tôi không hiểu biết nhiều về kinhtế tài-chánh

nhưng chúng tôi nghĩ rằng đặt ra vấn -đề mua xe hơi bị bác,

rồi dụ di một số tiền ở chỗ khác đề mua xe hơi ; bây giờ đã

có xe hơi nhưng các Tòa án trời mưa bị dột , không ai sửa,

khổng ai lợp lại , nếu chúng ta chấp nhận một lần cho sự duda

di này để thành một tiền lệ rồi chúng ta lại tiếp tục chấp

nhận việc du-do đó mãi đến 1.001 lần thì có lẽ đất nước này

đã chìm tới đáy âm phủ rồi .

Chúng tôi xin góp một ý kiến về sự cắt giảm ở Mục 3 .

Chúng tôi có chú ý nghe Thuyết trình viên của ủy -ban Ngân

sách Tài-chánh trình bày lý do phải cắt điều 7 trong Chương

525.ngân khoản 23.000.000$ , vì lý do là Tối cao Pháp

viện đã du di số tiền dùng để xây cất các cơ sở tòa án đã

mua sắm xe hơi .

Chính vì Hạ-nghi-viện không muốn hợp thức hóa chuyện

du di đ6. Cho nên phải cắt đi , và cũng chính vì lý do là

ngân khoản trước kia được dự trù để mua sắm xe hơi đã bị

Quốc-hội bác bỏ , vì chúng ta không cho phép nên Tổi - cao

Pháp- viện đã tìm cách khác để thực- hiện ý-định của mình.

Chúng tôi nghĩ rằng đất nước của chúng ta sống bằng

một sự giả dối tông "quát , đã có một lời kêu gọi khác khô bảo

rằng từ trên xuống dưới khắc-kbồ, nhưng lời kêu gọi thắc-khô

đó chỉ thể hiện được bằng một buổi tiệc khắc khổ, một buổi

thôi , trong đó giới lãnh-đạo dải rượu đế, gan nướng, thịt

nướng và cơm rang .

Chỉ có một lần thôi , như vậy , chúng ta đâu có giữ được

nguyen-tắc gì ? Chúng ta dối mình, dối người, tự dối với

lương tâm của mình .Nếu sự tóm lược của chúng tôi là đúng thì chúng tôi

xin phép trình bày như sau :

Chúng tôi nghĩ rằng đặt vấn-đề mua ô-tô mà nói rằng

cái ô-tô đó thật -sự có công dụng thần thiết thì chúng tôi chấpChúng tôi hoan-nghinh tinh thần trách nhiệm của quý
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nhận. Còn nếu bảo rằng phải có cái ô- tô đó da nó tương

xứng với vi -tí của một người công-chức lớn hay là một người

dân"cử lớn thì chúng tôi xin đánh dấu hỏi .

Vì tất cả những lý do trên , chúng tôi yêu-cầu ủy- ban

Ngân- ách xét lại . Chúng tôi muốn nói nhiều khi đôi ba trăm

người hàng ngày liên -tục ở tòa , có nhiều khi người dân đến

xin một bản sao mất 5 , 7 ngày, chúng tôi đến can-thiệp với

Ông chánh-án nói : “ bây giờ chúng tôi không nhân-viên ,

chúng tôi không có bàn tay máy .

Chúng tôi không tự đề cao , nhưng từ ngày bước chân

vào Quốc-hội này , mỗi buổi sáng chúng tôi đi bộ 500 thước

ra đầu đường, leo lên xe lam tốn 15 $ - Có phân-viên ở

Quốc hội này hàng-ngày cùng đi với chúng tôi như vậy -

chúng tôi đến chợ bồn binh Saigon , tôi lội bộ đến Quốc-hội ,

chúng tôi không thấy phục-nha gì cả . Chúng tôi cũng không

thấy mệt mỏi gì cả .

Chúng tôi lại phải can-thiệp với ông Tinh -trưởng để đi

mượn dân-vệ , mượn bàn máy đem về đề yếm -trợ cho công

tác ở tòa-án , mà công-tác nầy, theo tôi nghĩ , nó là công

tác của dân chúng, chúng ta , phải tích-cực giúp đỡ cho dân

chúng .

Có lẽ nhờ lội bộ từ nhà ra tới bến xe lam và từ chợ

Saigon lên Quốc-hội được hơn 2.000 thước nên sức khỏe

lại gia tăng . Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không có ác cảm

với Tối-Co Pháp- viện , cũng không có ác cảm với các ông

Chánh-án ở địa-phương nào cả nhưng chúng tôi yêu cầu giữ

nguyen-tác đề từ dây về sau những người hiểu biết về tài:

chánh như bạn đồng viện Phan-xuan-Huy. Hồ-văn-Xuân

chẳng hạn, bắt được những chuyện du- do này đem ra mà mồ

xe.

Hiện nay , đa số anh em trong quân đội lập khai -sanh,

lập hồn -thú, tất cả những vấn-đề phức tạp thì chúng tôi nghĩ

rằng nếu yem-trợ cho tòa-án cũng có thể là chúng ta yem

trợ cho người dân và trong đó , chúng ta yem-trợ cho quân-dội .

Vì vậy cho nên , một lần nữa , chúng tôi yêu - cầu ủy

ban ngân sách nên duyệt-xét lại , và yêu cầu quý bạn đồng

việc vui lòng chấp nhận theo dề-nghị của Tổi-Cao Pháp - viện.

(V tay) 6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy- ban Ngân-sách

Tai -chánh) .
.

. HUỲNH-VĂN -LẦU.
Vì có hai đồng-việc lên đề-nghị ủy-ban chúng tôi tu

chính lại đề-nghị của ủy-bau , chúng tôi xin mạn phép trình

bày dien-tiến những việc tại sao ủy-ban chúng tôi lại đề- nghị

có một sự cắt xén 23.746.000$.

Về phần ngân sách bồ-tác của Tối-cao Pháp - ện, chúng

tôi xin góp một vài ý-kiến . Ông Chủ-tịch ủy- ban Ngân-sách

là một vị luật -sư, chúng tôi nghĩ rằng ông cũng đã nghiên -cứu

vấn đề ngân sách của Tối-Cao Pháp- Việu một cách thận-trọng .

Nhưng chúng tôi không thể không có ý kiến đề tình với

các bạn đồng- viện được về một số lớn tòa -án vừa mới thành

lập và những tòa án cú sau tình-trạng chiến tranh cũng như

tình -trạng dịc-biệt hiện nay .

Chắc quý vị còn nhớ , khi thảo luận ngân-sách 1972 , có

hai nguyên-tắc trong một số nguyên-tắc khác cũn -bản mà Hạ

nghi-việc chấp thuận đề thảo luận ngân-sách 1972 là bạn

chế tới mức tối - đa việc mua xe hơi , bằng cớ là Hạ-nghi - viện

cố dề-nghị mua xe hơi và khoáng-đại Hạ-nghi-viện không

chấp-thuận ; hạn - chế tới mức tối đa việc tấn công tác, xây

cất trong 1972.

Hằng ngày ở các tòa -áp , dân chúng, kéo đến hàng đôi

ba trăm người trong những tòa án hết sức tồi tàn . Chúng tôi

nghĩ rằng trong các cơ •quan công-quyền , tòa án phải là một

nơi nghiêm-trang , một nơi giúp đỡ cho dân chúng , một nơi

tôn-nghiem dề người dân tôn trọng luật -pháp quốc - gia .

Hạ-nghi-viện cũng có đề-ngai xây cất với số tiền

40.000.000 $ nhưng khoáng-đại Hạ-nghi-viện cũng chấp

thuận quan-điểm của ủy- ban ngân-sách tài -chính là bác bỏ số

tiềa 40 000.000$ đó của Hạ-nghi- viện:

Một khi họ thấy cơ sở công - quyền tối -thiều có đầy đủ

tiện-nghi thì nó cũng có uy nghi đặc-biệt của nó . Vì vậy , tôi .

rất đồng:ý với đồng-viện Dương- minh - Kính là yêu-cầu ủy

ban Ngân -sách duyệt xét lại ngan- sách bồ-túc năm 1972 cho

Tối-cao Pháp-viện để cho họ có ngân-sách mà sửa chữa những

Công-ốc , những cơ-sở làm việc và có những phương-tiện

tối -thiều ở tòa án ,

Riêng đối với Tổi-cao Pháp- viện -- Các Tòa-ác ngành

xử-án) - ở tại 4 bu 7 chương 525. trong ngân- sách 1972

có đề nghịmột số tiền là 125.000.000 $ trong đó 25.000 000$

de mua xe hơi, 7.000.000$ để mua sắm vật-liệu và dịch- vụ

điều hành cho các tòa án , và 93.746 000$ đề xây-cất các

trụ sở tòa-áu bị hư - bại hay không có chỗ làm việc .

Chúng tôi thấy tại tòaán của địa-phương chúng tôi ,

ông Chánh- án đi một xe hết sức tồi tàn , nhiều khi họ phải

mượn xe của cảnh-sát quốc-gia đề mà đi . Tôi nghĩ rằng đó

là phương -tiện tối thiểu .

Tôi không đồng:ý với anh bạn Nguyễn-ngọc- Tân của

chúng tôi khi anh nói rằng buổi sáng anh tập thể thao

từ bùng-binh chợ Saigon được, bởi vì tư thế của chúng ta

là người làm chánh-trị , chúng ta đi xe máy cũng được bay

là chúng ta làm gì cũng được, còn đối với một người cầm cận

nảy mực, đối với người đại-diện cho ngành tư-pháp, không

thế nào và Ông tòa xập xệp đi xe đạp hay đi bộ như chúng

ta được. Chúng tôi nghĩ rằng tư-thế đó cần phải có đề bảo

vệ uy-quyền quốc- gia.

Quý vị chắc còn thớ, ra trước khoáng-dại có một số

vị đồng- viện đã lên yêu-cầu ủy ban ngân-sách tại sao không

cắt cái phần đại công-tác của Tổi -cao Pháp viện trong khi

đó dại công-tác của Hạ-nghi-viện bị cắt : chúng tôi lập lại

là khi cắt ngan -sách như vậy . ủy-ban ngân-sách đề- pghị cắt

số tiền 25 000.000$ mua sắm xe hơi mà thôi , còn dà cho

Tổi-cao Pháp-viện số tiền 100.000 000$ trong đó có

93.746.000$ về xây cất , và chúng tôi đã lên trình bày vấn

đề là các tru-sở tòahán bị hư-hao hay quá cũ- kỹ nên ngành

Tư - pháp không có nơi đủ khang-trang, đủ uy-tín để làm việc ,

xin Hạ-nghi -viện đặc- cách chấp-thuận số tiền 93.746,000S

đề xây cất các tòa -án .

Hạ -nghi- viện cũng chấp thuận điều đó và chấp thuận

tại điều 1 của chương 525 Tối- cao Pháp - viện, phần các tòa
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án , số tiền là 100 000 000$ trong đó có 93 746 000$ là

tiền đề xây cất . Khi đọc tiếp-nhận ngân - vách mà số nền tại

điều 1 có 100 000 000$ thay vì 125.000 000$ như TổiTõi.

cao Pháp-viện di chị . Tôi-cao Pháp-viện đã • ự ý lấy t ong

phần 93.746.000$ xây cất do do do một số tiền là 25 746 000$

để mua xe hơi , còn lại 70 000 000$ đề xây -cắt mà thôi.

Trong khi không còn quý vị nào đưa ra một đề-nghị khác,

chúng tôi xin ghi nhận có hai ý kiến : một ý kiến của ủy- ban

chúng tôi được lưu giữ k bìnhí dự trù bồ-túc cho mục Tối

Cao Pháp-việc sẽ là 8 364 000$ . và như vậy kinh-phí vồng

quát của Mục 3 Tối-Cao Pháp-viện số tiền là 604 917.000 $ .

ST

уVà ý-kiến thứ hai của bạn Kính và Lầu là để y nguyên

đề-nghi trong dự-thảo ngân-sách , nghĩa là được tăng lên

32 10 000$ . như vậy tổng số tinh -phí của Mục III sẽ là

628.622.000$.

Thử hỏi trong năm 1972 , cho tới ngày hôm nay . 20.11.72

trong 6 tuần 70 000 000$ da bị cả 23.000 000$ 45 •ự động

By 23 746.000$ mua xe hơi . Như vậy.70 000 000$ đó

quý vị đã xây cất những gì ? Cho tới ngày hôm nay số tiền

được đấu thầu chỉ lên tới 20 000 000$ mà thôi , còn lại

50 000.000$ cho tới cuối năm nay phải bỏ vào mục ngoại

ngân-sách

O, CHỦ-TỊCH.–

Kính thưa Quý đồng viện,

Không phải năm 1972 mới có sự dư thừa số tiền

50.000.000 $ . Sở tiền dư thừa về những công-tác bó buộc

phải sửa chửa cho tòa -án , dư thừa từ năm 1968 dư thừa

trong năm 1969, dư thừa trong năm 19 ° 0 , dư thừa trong năm

1971 , số tiền đó lên tới gần 200.000.000$ da ở trong mục

ngoại ngân sách, không chịu xây cất , và năm 1972 dù dư thừa

50 000 000$ Tổi-cao Pháp- việc vấn đề-Nghị số tiền

23,746.000 $ và xây cất.

Nếu không còn đồng-viện nào góp ý kiến nữa , chúng

tôi vẫn đưa dề nghị của ủy-ban ra khoáng- da bieu-quyết Quý

đồng-viện nào chấp-thuận kinh-phí bồ -túc 8.364.000$ cho

mục 3 Tổi - cao Pháp-viện , xin giơ tay.

.

84 vị chấp thuận

Thưa quý vị . chúc quý vị cũng dư biể• tai swo lại để

nghi ngân -sách bồ -túc như vậy . Vì số tiền 50 000,00 : $ này

khi bỏ vào mục ngoại ngân sách thì vô phương du d dề tiêu

vài việc khác , nhưng nếu quý vị chấp thuận ngân sách bồ-túc

23.746.000 $ này thì Tổi-cao Pháp-viện có toàn quyền du - di

số tiền đó đề xây cất cũng được, bỏ vào mục ngoại ngân

cách de sang năm xây cất cũng được, hay là do di tiêu xài

vào việc khác cũng được.

Như vậy mục 3 đã được khoáng - đại chấp-thuận thông

qua.

Bẵn đây chúng tôi xin thưa trình với tất cả quý đồngBén

viện là cuộc thảo luận kéo dài , chúng ta bắt buộc phải họp

luôn cả buổi chiều mới có thể hoàn-thành ngân -sách bồ-túc

1972..Vì những lý-do đó , và những thực trạng như vậy, ủy ,

bạn Ngân-lách đi de-nghị khoáng: đại Hạ-p ; hộiện không

chip - huận tiện nguyên -tắc phải cho một số kinh phí bồ - Úc

là 23,746.000$ trong việc xáy cất , vì số tiền 93 746 000$

khoáng-đại Hạ -nhu- viện cả hấp- buận hoàn -toàn 100% cho

Tổi-cao Pháp-iện xây-cất các tòa- án trong năm 1912.

Như vậy chúng tôi xin tạm ngưng phiên họp ở dây đà

kính mời toàn thể quý đồng -viện dù g cơm trưa tại phòng

Khánh-Tiết , trụ -sở ủy-ban . Sau đó chúng ta sẽ tái nhóm vào

14 giờ chiều. Chúng tôi xin và mong quý công việc ở lại .

Tạm ngưng : 12g30'

Đây không phải là số tiền vì tăng vật-liệu mà phải có

tăng 23.746.000$ , đây là số tiền đã tự ý tuở U-xi vào mục

khác và muốn có một ngập- sách bồ-túc 23.746 000$ đề lộng

tay du- d chứ còn số tiền nếu cần phải xây-cat tòa-6n , chúng

tôi xin thưa lại là bện thời Tôi-Cao PE& p • ện còn một số

tiền dư thừa là 200.000.000$ kể cả 50 000.000$ của ngân

vách nguyên -thủy 1972 dư thừa , có thể xây-cất dược. Tái nhóm : 2g30'

O. CHŮ - TICH.

Khối 8 phải là vấn- đề xây-ất, mà vấn- đề nầy là muốn

có kinh-thí nói lằng xây cất ở đây nhưng thực-tế sẽ được

do- di khi quý vị chấp thuận tín -sách đỏ . Vì lý do tép ủy

ban ngân• á b chúI 8 tôi , ở te tb n họp ủy ban , không chấp

thuận tổ kinh-phí 23.746 000$ , và Tuyết- ì h-đoàn chúng

tôi ở đây rất tiếc là không thể chấp thuận đề- ght của hai

bạn đồng việp Dưong - minh- Kính và Huỳnh-văn- Lầu xin tuc

chính lại da-tghị của ủy-ban .

Chúng tôi tuyên bố phiênhọp tái nhóm .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Ban sáng chúng ta đã thảo-luận và biểu-quyết bảng A

dên Mục 3. Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ -tich

Ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh về tiếp tục phúc-trình trước

khoáng-đại Mục 4 dự-án ngân -sách bồ-túc năm 1972.

Trong trường hợp không có vị nào đề nghị nữa mà chỉ

có hai y - kiến. Ý: kiến của ủy- bao chúng tôi là ký lại n Uyên

thủy trong số tiền mà họ đề nghị lên tới 32.110 000$ húng

tôi chỉ là cho họ một số tiền còn-tbiết về sự gia tang vật - giá

của vật liệu điều hành tối cần-thiết của các tòa án, còn

23.746.000$ xin bồ-túc về kit - bí xáy-cắt tòa-ốp , chúng

tôi đề thi toán 8- đại Hạ -nghi -vẹn thẳng tay bác bỏ và chỉ

chấp -thuận cho Mục 3 Tổi-Cao Pháp-viện một số kinh- phí

Bồ -túc là 8,364,000$ mà thôi.

. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình- viên).

Mục 4. Chương 521 về dịc-biệt pháp- viện khôn ; dự :

trù kinh - phí bồ-túc.
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6 , chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy - ban đề khoáng-đại bieu

quyết.

Chúng tôi xin sang kinh-phí dự -trù bồ tác cho tài -khóa

1972 của Mục 5 , Chương 523 : Hội-Hồng Thâm-phán :

Kinh phí của Mục 5 này đã được chấpthuận nguyên-thủy là

6.000.0 10$ nay dự trù kia bồ-túc 1.970.000$, phân-phối

như sau :
Quý vị nào chấp -thuận kinh- phí bồ -túc cho Mục 6 là

1.200.000$, xin giơ tay.

Điều 31-39, vật-liệu và dịch-vụ, diều 33 khoản 9 là

20,000$ về phiên -liệu.

64 vị chấp-thuận

Điều 71-79, đầu tư trực tiếp khoảo 2 là 1.950.000 và

mua máy quay ropéo . Ủy- ban Ngân-sách chúng tôi nhận thấy

phần dựrtù bồ -tác 1.970.000 $ này không cần-thiết ở trên

thực-tế Hộiđồng Thầm-pháu không có cơ sở điều-hanh , thinh

thoảng mới họp một lần nên vấn-dề chi-phí về dịch-vụ và

điều hành xét ra không cần-thiết . Do đó chúng tôi xin đề

nghi quý đồng viện biểu-quyết không chấp thuận kinh-phí bồ

túc của Mục 5 .

Như vậy , Mục 6 đã được khoáng -đại chấp thuận thông

qua, Kính mời ủy-ban .

O, NGUYỄN -NGỌC- LIÊN ( Thuyết- trình - viên) .

O. CHŮ -TICH .

Chúng tôi xin sang Mục 7: Các Hội- đồng”. Tài khóa

năm 1972 của các Hội-đồng không đề -pghị bồ-túc. Chúng

tôi xin tiếp sang Mục 8: Phủ Tông-thống.

Quý vị nào có ý-kiến về Mục 5 , chúng tôi kính mời lên

dien - dần. Nếu không có dông việc nào có ý-kiến , chúng tôi

xin đưa đề- pghị của Ủy- ban ra khoảng- đại biểu-quyết.

Kinh-phí nguyên-thủy năm 1972 của Phó Tổng thống là

659.319.000$ xin đượcbộ túc cho năm 1972 là 20.900.000 $.

tổng cộng là 680.219.000$. Ủy-ban chúng tôi xin giữ y.

không cắt giảm . Chúng tôi xin trình trước khoáng- đại và xin

y-kiến .Quý đồng viện nào đồng ý bác bỏ kinh.phí bồ -túc cho

Mục 5, xin giơ tay.

O. CHŮ -TICH .

63 vị chip-thuận

Quy động viên nào có ý-kiến về Mục 8, chúng tôi kính

mời lên diễn đàn. Nếu không đồng việp nào có ý-kiến về

Mục 8 , chúng tôi đề nghị khoáng - đại biểu - quyết thông qua.

Như vậy , Mục 5 đã được khoáng-đại chấp thuận thông

Quy động viên nào chấp thuận kinh phí bồ-túc 20.900.000$

cho Mục 8, xin giơ tay .

qua .

Ô. NGUYỄN-NGỌC-LIÊN ( Thuyết-trinh- viên).-

63 vị chấp-thuận

Bây giờ chúng tôi xin sang Mục 6 về ngân sách bố-tác

cho tài khóa 1972 của Giám-sat -việp, Ngân-sách nguyên

thủy của Giám- sat - viện năm 1972 là 133.829.000 $ , xin được

bồ -túc 12 200,000 $. Như thế, tổng số tiền sau khi bồ -túc •

la 146.029.000 $ .
Như vậy Mục 8 được khoáng- đại chấp thuận thông qua.

Kính mời ủy- ban.

Ô. NGUYỄN-NGOC-LIÊN (Thuyết trình-viên).–

Chúng tôi xin bang Mục 9: Phủ Phó Tổng -thống:

Ủy ban ngân sách chúng tôi nhận thấy điều II-59 ngân sách

nguyen-thủy 0972 là 100.000.000 $ , xin bồ -tác 11.000.000$

với lý- do để trả lương cho 20 kiem-tra kế-toán trúng tuyển

kỳ thi dã mở trong năm 1971 và được bổ nhiệm ngày 14.1972

mà trong khi dư -từ ngân -sách 1972, Giám-sat - viện vì chưa

tuyển dụng nên không có dự-trù ngân khoản chi phí trả lương

cho 20 kiểm tra đó.

Ủy- ban Ngân sách chúng tôi nhận thấy chi -phí đó chưa

cần thiết nên chúng tôi dê-nghị khoáng - đại cắt 11.000,00 $

diều 10-19 đó. Như thế, ngân sách bồ-túc năm 1972 là

1.200.000$ và tốn 8 số tiền của Giám -gát - viện theo ý kiến

của ủy- ban chúng tôi , nếu được khoáng - đại chấp -thuận, còn

lại là 135.029,000 $.

Ngân-sách nguyên thủy năm 1972 của Phủ Phó Tổng

thống là 62 930.000 $ . xin bộ-túc cho năm 1972 là

4,600.000 $. Ủy ban chúng tôi xin giữy nguyên tố và xin

trình trước khoáng- đại.

O, CHŮ-TICH

Quý động viên nào có ý kiến về Mục 9, chúng tôi

kính mời lên diển-đàn. Nếu không đồng viện nào có ý-kiến,

chúng tôi đề nghị khoáng-đại thông qua Mục 9.

O. CHŮ-TICH.

Quy động viên nào chấp- thuận kinh- phí bồ-túc cho Mục

9 là 4.600.000 $, xin giơ tay.Quý đồng việp nào còn có ý kiến về Mạc 6, kính mời

lên diễn đàn , Nếu không đồng viện nào có ý kiến về Mục



582

CÔNG BÁO VIỆT NAM CỘNG- HOA
• 1 thánỵ Năm 1973

AN- BÀN QUỐC HỘI | HÀN, P.

61 vị chấp-thuận

Như vậy Mục 10 được khoáng-dại chấp thuận thông

qua.

Ô. NGUYỄN NGỌC- LIÊN (Thuyết-trình-viên).Như vậy Mục 9 đã được khoáng- đại chấp-thuận thông

qua. Kính mời ủy- ban.

. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-viên).

Chúng tôi xin trình sang Mục II , Phủ phê Thủ- tướng

Mục 11 này không đề nghị ngân -sách bồ-túc nên chúng tôi

xin sáng Mục 12 : Quốc -vụ -khanh đặc-trách văn -hóa .

Ủy-ban chúng tôi xin sang Mục 10 : Phù thủ - Tướng.

Kinh-phí nguyên thủy của Mục 10 này ở tài -khóa 1972 là

647.132.000$ , Phủ thủ-Tướng xin bồ-tác 20.681.000$

Ngân-sách nguyên -thủy niên -khóa 1972 của Phú Quốc

Vụ-khanh Đặc-trách văn-hóa là 281.336.000$. Phủ quốc- 6ụ

khanh dịc-trách văn -hóa xin bồ-túc thiêm 80.000 $ ủy-ban

Ngân-sách chúng tôi đồng-ý ngân-khoản 800.000 $ này.
賽

Như vậy. số kinh- phí sau khi bổ túc sẽ lên đến

667.81 3.000$ . Số kinh -phí bố-túc 20,681.000$ được phân

phối như sau : O. CHŮ-TICH .

Chương 203 : Văn-phòng Phủ thủ-Tướng vì cơ.

quan nội thuộc :

Quý đồng viện nào có ý-kiến về Mục 12, chúng tôi kính

mời lên diễa-dan. Nếu không đồng viện nào có ý kiến, chúng

tôi đề -phi khoáng- đại thông qua Mục 12.

Điều 31-39 : Vật liệu và dịch- vụ điều hành là-

2,500.000 $ . Quý đồng viện nào chấp thuận kinh-phí bồ-túc của Mục

12 là 800.000$ , xin giơ tay.
Điều 71-79 : đầu-tư trực-tiếp là 7.000.000$. Tổng

kết Chương 203 này là 19.500.000$.

Chương 258 : Trung-tâm điện -toán. 64 vị chấp-thuận

Điều 31-39 : vật-liệu và dịch-vụ điều -hình là 30 000$

Điều 71-79 : đầu -tư trục -tiếp là 680.000$. Tổng kết

Chương 258 này là 710.000$.

Như vậy Mục 12 được khoáng- đại chấp-thuận thông qua.

Ô. NGUYỄN NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình-viên).–
Chương 615 : Học-viện Quốc-gia Hành-chánh :

Điều 3-39 : vật-liệu và dịch -vụ điều hành là 76.000$

Chúng tôi xin sang Mục 13 Quốc- vụ-Khanh Đặc- trách

Chương -trình khấn -hoang lập Áp. Ngân -sách nguyên-thủy

năm 1972 của Mục 13 là 8.104.000$ , ngân-sách xin bồ-túc

là 600.000.000$ vì lý do có chương -trình tỵ nạn tại các

trại định-cư trong những Tinh vừa xảy ra chiến tạn .

Điều 51-59 : chuyền-nhượng thông thường là 395.000$.

Tổng kết Chương 615 này là 471,000$.

Ủy bay chúng tôi nhận thấy vì nhu cầu địa-phương nên

chúng tôi đề nghị cùng khoáng- oại chấp-thuập ngân-sách bồ

túc cho Mục 13 là 600 000.000$.

Ủy- ban Nhân-sách chúng tôi sau khi thảo-luận nhận thấy

tổng số kinh-nhí xin bồ -túc là 20.681.00 0 $ chiếm một tỷ lệ

1/35 so với tổng số tinh-phí là 647.132,0 0$ đã được chấp

thuận cho tài -khóa 1972 , Bề đáp- ứng với những nhu cầu tế

phi và phức-lạp . ủy-ban chúng tôi xin kính đề-nghị cùng

khoáng -đại chấp -thuận kinh- phí bồ-túc cho tài -khóa 1972 của

Mục 10 Phủ thủ - Tướng là 20.681.000 $. Như vậy tổng số

kinh - phí tài-khóa 1972 ở Mục 10 là 667.813.000$.

O. CHỦ TỊCH.

Chúng tôi kính mời dồng viện Nguyễa - ngọc- Tân.

O. CHỦ- TỊCH.
O. NGUYÊN-NGỌC-TÂN.

Quý vị nào có ý kiến về Mục 10, kính mời lên diển -đàn .

Nếu không đồng viện nào có ý-kiến về Mục 10, chúng tôi

xin dề-nghị khoáng- đại cấp -thận thôg qua .

1

Chúng tôi xin ủy-ban Ngân-sách cho chúng tôi được có

các chi-tiết về việc chi - tiêu ngan-khoản bổ túc 600 triệu này .

Sở di chúng tôi thắc mắc như vậy là vì chúng tôi nhận thấy

ngan -vách năm 1972 chi hơn 8 triệu đồng thôi mà ngân- sách

bồ-túc lại đến 600 triệu đồng .
Quý công viên nào chấp thuận kinh - phi bồ-túc cho Mục

10 là 20.681.000$.

Xin giơ tay .

Con số sai -biệt quá lớn đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên

nên chúng tôi mới xin ủy-ban cho biết rõ chi-tiết về chi -tiêu

d6 .

O. CHŮ -TICH.
64 vị chấp -thuận

Kính mời ủy- ban,
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6. HỒVĂN - XUÂN ( Chủ- tịch ủy- ban Ngân - số ch

Thi- chánh). =

Để hoàn tất chương - trinh thần hong lập p , thành lập

một ấp định-cư 1,000 Gia- đình tức 5.000 người , ngân - khoan

cần thiết là trợ- cấp trực -tiếp 60.000 0005, khân hoang

42.000 0008 , lập ấp 16.000 0005 , điều-hành 2.000.000$ .

Tông-cộng là 120 triệu đồng.

Trong năm 1972 Phú Quốc-vụ-Khanh đặc- trách Khắa

hoang lập Ap không có Ngân-sách vì được chương-trình viện

trợ Mỹ viện-trợ số tiền hơn 1 tỷ bạc với đềurkiện là số

- tiền hơn 1 tỷ bạc đó đề dùng vào chương -trình khan-hoang

# lập Ap.

Ngân -thoảo 8,104 000$ trong năm 1972 chỉ nhằm đà

đài-thọ phần lượngbằng cho nhân-viên cùng vật liệu và dịch

vy điều hành cho các cơ quan mà thôi.

Như thế , đề thành-lập 5 ấp và định-cư 5.000 Gia-đình

tức là 25.000 người , ngân -khoản dự-trù là 320.000.000$

nhơn cho 5 là 600.000.000$ . Đó là số tiền mà Phú Quốc

vụ-Khanh khẩn-hoang lập ấp phải sử dụng trong năm 1972

khi thanh-lập 5 chương-trình phần hoang và lập 5 Ấp cho 5

ngàn Gia đình. Còn những phần còn lại là do chi-phí viện

trợ Mỹ đài thọ.

Thưa Quý vị ,

Ngoài ra , phần đầu tư của các chương -trinh thần hoang

lập Áo đều do Ngân-sách Viện-trợ Mỹ đài thọ . Vì thế , số

tiền 600 triệu xin bồ -tác đây không nhưng dùng để trả tiền

về phần điều hành nhân-viên của Tổng Nha khai hoang lập

Áp mà còn trả tiềa ân thực cho những người vừa được di

dẫn tới những trung-tam định cư .

Vì chưa biết ngân khoản thật sự chi-phí cho chương

trình trong năm 1972 là bao nhiêu nên trong phần dự -trù

ngân -khoản năm 1972 của Bộ Quốc-vụ -Khanh khẩn - hoang lập

Áp được ghi là ghi nhớ và sẽ được bồ-tác sau . Vì Phủ

Quốc-vụ-Khanh Đặc- trách phần hoang lập Ấn đã xử-dụng

ngan - khoảo là 600.000.000$ để thành lập 5 Áp cho 5 000

Gia-đình định cư như chúng tôi vừa trình bày ở trên .

Công tác phí dự trù trợ cấp trực tiếp di chuyển một

người là 1.000 $. 5.000 người là 5.000.000$ .

Trợ cấp ẩm thực tính trung bình mỗi người một ngày

60$ , cho 5.000 thì trong 2 tháng cuối năm số tiền sẽ là 18

triệu đồng .

Trợ cấp lập nhà mỗi gia đình là 25.000$ , 1000 gia

định là 25.000.000 $ .

Ngoài ra còn những áp khác có đèn gấp 3 lần số ấp của

Ngân-sách Quốc-gia thì do Viện-trợ Mỹ đài thọ . Chúng tôi

xin lập lại là số tiền 600.000.000$ bồ-túc này cho Ngân

sách Quốc-gia chỉ dài thọ cho 5 ấp mà thôi .

Trợ cấp canh tác mỗi gia đình 10.000$ và 1.000

Ta đình là 3,000,000 $.

Chúng tôi thiết nghi số tiền này nhằm đề định-cư cho

5.000 Gia-đình nên chúng tôi đề -nghị khoáng-đại Hạ-nghi

viện chấp -thuận biều-quyết kinh- phí bồ -tác Mục | 3 năm

1972 cho Phú Quốc-vụ-Khanh đặc-trách phần hoang lập ấp

số tiền là 600.000.000$ .
Trợ cấp linh tinh về chiếu , mùng , mền, nồi niêu ,

toong chảo cho 1.000 gia đình là 2.000,000$.

O. CHỦ.TỊCH.

Tổng cộng ngân khoản trợ cấp lên tới hơn 60.000.000$ .

Quý vị nào có ý kiến về Mục 13 , kính mời lên diễn đàn.

Nếu không có vị nào có ý-kiến , chúng tôi đề-nghệ thông

qua Mục 13 .

Chi phí khấu hoang , ủi hoang khu gia cư đề cấp đất

cho đồng bào xây cất nhà , mở 10 cây số đường rộng 10

thước, ủi hoang khu hành chánh để xây cất tiện nghi công

cộng như chợ búa , trường học , trạm Y-tê, nhà hộ sinh , ủi

hoang cho mỗi gia đình sửa mẫu dề canh tác. Như thế

1.000 gia đình chiếm khoảng 500 mầu , trung bình cần ủi hoang

600 mẫu và mở 10 cây số đường cho mỗi ấp.

Quý vị nào chấp thuận kinh-phí bồ-túc cho Mục 13 là

600.000.000 $ xin giơ tay ..

Chi phí đi hoang 600 mẫu là 36.000.000$ .

64 vị chấp thuận

- Chi phí mở 10 cây số đường là 6.000.000$ .

Cộng 2 khoản chi phí xin khấn hoang lần ny là

42.000.000$ .
Như vậy Mục 13 được khoáng- dại chấp -thuận thông qua.

Chi phí lập ấp kiến thiết và tiện nghi công cộng, trụ

sở hành chính là 1.500.000$ . 6. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình -viên) . -

Chúng tôi xin trình tiếp kinh-phí dự-trù bồ-túc tài - khóa

1972 của Mạc 14 : Bộ Ngoại-giao ,

Chợ 2.000.000$ . trạm Y - ể, nhà hộ sinh 2 000.

000 $ ; trường học 5 lớp : 2.500 0005 ; cầu vệ sinh công

cộng : 500.000$ ; hệ thống nước giếng , nước thường, tiếng

đóng và bồn chứa nước máy , máy bơm và hệ thống ống dẫn

Bước 3 500.000$ : hệ thống điện 4 000.000$ . Tổng cộng 7

khoản lập ấp là 16 000 000 $ .

Tổng số kinh -phí Mục 14 đã được chấp-thuận nguyên

thủy cho tài - khóa 1972 là 1.423.875.000$ , nay Bộ Ngoại

giao dự trù xin bổ túc 1.013.000.000$ đưa tổng số kinh

phí của Mục 14 lên đến 2.436.875.000$ . Tổng số tinh

phí bồ túc I.013.000.000$ nầy được dự trù phân phối

ahư sau :

Chi-phí điềuhành gồm có văn - phòng -phầm tu bồ nông

cơ, nông -cụ có 2.000 000 ,
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Ô . NGUYỄN-NGOC-TAN.Chương 30 : Văn phòng Bộ và các cơ quan Trung

ương 195.000.000 $ gồm các điều 31–39: vật liệu và dịch

vụ điều hành là 15,000,000 $ ; điều 91-99 : chi phí không

xếp hạng là 80.000.000$ .

Chương 302 : Cơ quan đại diện Việt Nam tại ngoại

quốc 818.000.000$ gồm có các điều 11–19 : lương bồng

nhân viên dân chính 450.000.000 $ ; điều 31 - 39 : vật liệu

và dịch vụ điều hành là 251.000.000$ ; điều 51-59 :

chuyen -thượng thông thường là 62.000.000$ ; đều 71-79 :

đầu tư trực tiếp là 55.000.000 $.

So sánh ngân khoản nguyên thủy và ngân-khoản xin bồ .

túc thì thấy đột nhiên ngân-sách của Bộ Ngoại -giao trong

mấy tháng chót của năm 1972 đã tăng lên hơn 75% , trong

khi đó còn có những bộ khác quan-trọng không kém như Bộ

Giáo-dục chẳng hạn , cũng bị ảnh -hưởng mọi thứ mà chi xiu

tăng lên không tới 6% .

Chúng tôi xin trình-bày chi- tiết của hai Chương 301 ,

302 này .

Chúng tôi không hiểu rõ về các vấn-đề kinh-tế, tài -chánh

cao xa . Chúng tôi chỉ yêu- cầu ủy-ban Ngân -sách Tài-chánh

long trọng đứng ở diến-dàn nầy, lấy công-tâm và danhdự

nói với chúng tôi rằng anh em đã xét thật kỹ lưỡng và thấy

rằng ngânhkhoản đó họp-lý dề cho chúng tôi an-tâm .

Chương 30i Bộ Ngoại- giao xin bồ- tác điều 31 – 39

là 115.000.000$ về vật-liệu và dịch - vụ điều-hành. Lý-do

chính của sự thiếu hụt là do sự thay đổi hối-xuất từ 118$

len 425$.

Chúng tôi nghĩ rằng nếu nói là chịu ảnh hưởng hối

xuất của đồng đô -la, chịu ảnh hưởng chiều-tranh thì có lẽ

Bộ Ngoại- giao thông chịu ảnh hưởng nhiều bằng Bộ Giáo.

dục chẳng hạn , bởi vì có trụ-sở Ngoại-giao bào bị chiến

tranh tàn phá đâu mà Bộ Ngoại-giao xin tăng gần 80/9

trong mấy tháng chốt cuối năm , trong khi đó những bộ khác

chi gia tăng vào khoảng 5 hay 6°/s mà còn bị cắt xén.

Đáng lẽ kinh- phí dự-trù xin bồ-túc cho điều này lên

đến một tổng số cao hơn nhưng vì Bộ Ngoại-giao trong đó

I lục -cá-nguyệt đã sử-dụng 3/4 tổng số kinh -phí nguyên-thủy

điều 31 - 39 này nên tổng số tinh-phí nhy đi tránh

được ảnh hưởng của sự thay đổi hội - xuất .

Riêng Bị Phát-tiền Sắc-tộc xin rất ít thì bị bác tác

cả . Quan-diềm của chúng tôi là muốn binh- vực Bộ Phát -tiền

Sác-tộc vì Bộ này là một bộ mới đang phát-tiện, bói xin lỗi

là một đứa hài-nhi đang lớn , cần phải thêm quần , thêm áo,

thêm cơm , thêm gạo cho nó .

Do đó tổng số 115.000.000$ trên được xin bồ-tác đề

chịu ảnh hưởng sự thay đổi hốt- xuất của 1/4 tổng số tinh

phí nguyên thủy của điều 3 còn lại chỉ thực-hiện trong hệ

II lạc-cá-nguyệt của tài -khóa 1972 .

Về điều 91 - 99 chi- phí không xếp hạng dùng vào quý-

Hòa-đàm Bi-lê. Kinh-phí nguyên-thủy của điều này là

80.000.000$, nay xin bỏ túc thºm 80.000.000$ , đưa tổng

tố kinh-phí lên đến 160.000.000 $ .

Chúng ta đã bị mang tiếng ăn ở và cư xử không được

tốt đẹp với đồng-bào Si :-tộc và cho đºn nối người Pháp

đến đây, người Pháp đi mà đồng-bào Sỉ :-tộc còn nhiều

người nói tiếng Pháp , còn nhớ người Paáp, và khi người

Mỹ đến đây chi trog có một thời gian ngắn mà bây giờ có

một số đồng-bào Sắc-tộc thích Mỹ hơn thích người Việt

Dam .

Việc xin bồ-túc chỉ 80.000.000$ này chứng-minh là

Bộ Ngoại- giao đã tự-tiết-giản vì với hối-xuất mỗi mỳ-kim

là 18$ thì 80.000.000 $ tương- đương với 677.966 Mỹ.

kim , và với hối-xuất mỗi My-kim là 425$ Việt-nam thì

160.000.00 $ chi tương ứng với 376.470 Mỹ kim. Chúng

tôi xin lập lại chỉ 376.470 Mỹ-kim mà thôi .

Ngân-khoản bồ-tác của Bộ Phát-triền Sắc-tộc xin rất ít

nhưng đã bị bác 100% trong khi khoản gia tăng của Bộ

Ngoại- giao lên đến 80% thì lại được hoàn toàn chấp-thuận.

Về chương 302 được phân- phối như sau : Điều 11 -

19 lương- bồng và phụ cấp nhân-viên dân - chính 450.000.000$;

dièu 31 = 39 : vật- liệu và dịch-vụ 251.000.000$ ; điều

51 - 59 : chuyen- nhượng thông thường là 62.000.000$

và điều 71 – 79 : đầu-tư trực-tiếp là 55.000.000 $ .

Những kinh-phí này xin bồ -túc để đáp ứng sự thiếuhụt do

ảnh- hưởng của những sự thay- dồi hối-xuất tương ứng với

những số ligh-phí nguyên-thủy đã được Quốc- Hội chấp-thuận

Cái hữu-hiệu của Bộ Ngoại-giao và các sứ -quán Việt

nam ở ngoại - quốc như thế nào , chúng tôi nghĩ rằng có nói

lại cũng bằng thừa. Chúng tôi không phải là chuyện - viên,

chúng tôi chỉcần trước sựkiện- điện của đông đủ anh em ở

đây. Ông Chủ-tịch ủy- ban ngân -sách và Tài-chanh long trọng

hứa với chúng tôi rằng ông đã làm tận lực, đã làm trọn

lương tâm của ông .

Chúng tôi sẽ bỏ phiếu chấp nhận ngay phần đó.

6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch ủy-ban ngân-sách Tài

chánh).Sau phần thảo-luận , ủy ban chúng tôi nhận thấy số

hinh-phí xin bồ -tác không nằm ngoài phạm vi chịu ảnh-hưởng

của sự thay đổi hối-xuất nên ủy-ban chúng xin kính đề-nghị

quy động việc biếu-quyÖt chấp thuận toàn bộ tòng-số kinh

phí bồ- túc của Mục 14 Bộ Ngoại-giao là 1.013.000.000 $.

Như vậy, đưa tổng số tinh-phí của Bộ Ngoại- giao về tài

khóa 1972 lên đến 2,436,875.000$ . -

Về kinh-phí bồ -tác L.013.000.0^0$ của Bộ Ngoại-giao,

thuyết -trinh - viên ủy-ban chúng tôi đã giải-thích có lý do tại

sao có sự gia tăng gần 80% so với số tigh-phí nguyên-thủy.

Chúng tôi xin trình-bày lại như sau :

O. CHŮ -TICH

Quý đồng-viện nào có ý-kiến về Mục 14 Bộ Ngoại

giao , kính mời lên diễn- Đàn Kính mời động viên Nguyễn

ngọc- Tân.

Tại Chương 301 : Văn-phòng Bộ và các cơ -quan Trung

ương, nơi diều 31-39, vật-liệu và dịch-vụ điều hành, một

phần là văn-phòng phẩm mua tại Việt-nam chỉ có gia tăng

theo thời giá mà thôi, tỷ lệ gia tăng chỉ vào khoảng từ 20%

đến 30%.
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xuất là bao nhiêu, miễn là nhân viên Việt Nam ở ngoại-quốc

được hưởng số lượng không dồi từ tăm 1955 tới bây giờ.

Phần còn lại là phần chính vếu dùng để trả tiền cho

những hậg máy bay chuyểi- chở nhân-viền đi ngoại-quốc .

chuyên -chở những tín - hàm ng ại giao , cho nên những kinh

phí này đã gia tăng gấp 4 lần . Như vậy, ngâu-khoản

115.00 5.00 $ tại đều 3 là một tí , h -phí cần-thiết .

Khi Ủy-ban họp dề cứu xét những ngân khoản này trước

đây, ủy ban chúng tôi đồ g ý tăng dù muốn dù không dỗi

với Bộ Ngoại-giao chúng ta cũng phải có biện-pháp nào đó

buộc họ phải giới hạn mứ: chi-tiêu :

Tại điều 3 về vậ• liệu và dịch-vụ điều hành, sở dĩ có

kinh -phí bồ - túc 25.000.00 $ là vì như quý vị đã biệt, trong

ngân sách nguyên thủy năm 1972 của Bộ Ngoại-giao , tất cả

các vật-liệu là điều-hàh của các Tòa Đại- dược tính theo

hối -xuất 11-$ một đô la, nhưng trong 5 tháng còn lại , hội

xuất 18 $ một đô- la không còn nữa, phải tính theo lối xuất

425$ mới đủ . do đó phải tăng thêm một khoản tiền rất lớn

là 251.000.000$ và trả cho Viện Hỏi Đoái và có số Mỹ

kim cần thiết cho phần vật liệu và dịch- vụ điều hành.Vì thế , khi cứu-xét đến ngân sách của Bộ Ngoại- gao

thuộc tài -khóa 1973. ủy ban chú g tôi xin quý vị dạ : b ệt

lưu ý và yếm-trợ cho giải pháp của ủy-ban nhằm mục - dích

bắt buộc Bộ Ngoại-gao phải tiet-kiệm .ао

Về Chương 302 : các cơ-quan dại-diện Việt-Nam tại

ngoại- quốc số tiền lương phải điều-chia lại trong 5 tháng lên

tới 450.000.000$ .

Tại điều 5 củ g phải có một kinh-phí bồ-tác là

62.00 0 0 0$ đồ giữ những số tiền chuyềa ngân chuyển nhượng

cho tư nhân , chả g bạn như phụ cấp cho những quán ăn tinh

viên hay là những công tác xã hội tại ngoại-quốc. Vì trị giá

mới của Mỹ-kim gia tăng nên kinh-phi bằng tiền Việt Nam

cũng phải ga từ 8 đề các Tòa Đại-sứ có thể giữ ý số chi

tiêu bằng Mỹ-kim.

Thưa quý vị . quý vị cũng biết rằng từ trước đắn nay

thân-viên ngoại- giao có một qui chế hết sức đá biệt, ấn -doh

bởi một số lệnh , đó là sắc lệnh 294 ngày 19 4.195 ) ấn

định rằng đại với nhân viên ngoại - glao thì số lượng của họ

tíah theo tiền Việt Nam rồi dồi lương theo hỏi - x mất 35$

một đô la di tính số tiện đi lạ mà họ đượ: hướng là bao

nhiều.

Đặc-biệt đối với điều 9 cần phải theo ngôn khoăn

80.000.00 $ để đi thọ cho chi phí Hội- đàm B - Le Thật

sự nếu được chấp thuận thêm 80.00 1.00 $ thì số tiền

160 000.00 $ vay tính theo giá 425$ một Mỹ kim còn 1:

hơn là 80.000 ( 0 $ tính theo 118$ một Mỹ.km theo lối

xuất trước tháng 1 năm 1972.

1

Căn cứ vào số tiền đợc tính bằng 5 -la đi . Ngin -sách

phải dài -thọ tất cả tồi phí cần thiết đề chuyền ngâ1 ra ngoai

quốc cho họ brởng số tiền bằng ngoại -tệ giống hệt như hồi

đầu năm . Vì vậy , số kinh phí dịnh đề trả lương do sự thay

đòi hỏi-xuất có sự gia tăng kinh khủng là phải có số tiền

450.000.000$ dii-thọ khoản chi phí đó ,

Vì vậy chúng tôi xin thưa là chúng tôi đã dễ dãi cho

Bộ Ngoại- giao tiêng đối với ngân sách bồ-túc 1972 , vì sự

thân Bộ Ngoại -giao cũng đã trả lương theo bối xuất 425$

ỗ Mỹ.km cho các nhân-viên tại ngoại -quốc lồi , nên cũng

khó cho Bộ Ngoại-Rao có thể thâu hồi số tiền đó lại được,

nên chúng tôi chỉ để cho ngân sách bổ túc 1972, dề cho họ

chiết tính theo sắc lịnh 294 ngày 19-4-1955.

Chúng tôi xin thư răng trong năm 1972 này dù muốn,

dù không . Bộ Ngoai -giao cú vọ đã chuyền ngân cho nhân viên

ngoại -quố : rồi nên năm 1973 ủy-ban chúng tôi sẽ đưa ra

giải pháp dề bị buộc Bộ Ngºại -giao phải cứu - xót lại cách

thứcgh tiền trả lương cho nhân viên Việt-Nam ở ngoại-quốc.

Còn đối với năm 1973. dù Sắc lệnh do chưa được thay

dồi , dù có chất liệu hay là đã trái với sắc luật 3/12 và

vấn đề tài chánh , về hối xuất chúng tôi cũng đã biểu quyết

bị buộc Bộ Ngoại giao phải điều chỉnh lại vì phải tiết kiệm

những số tiền chi tiêu tại ngoại quốc cũng như điều chinh

lại số tiền lương của nhân viên Việt-nam phục vụ tại ngoại

quốc được lãnh hàng tháng .
Theo chúng tôi quan -niệm , Sắc lệnh 294 ngày 19-4-1955

về qui chế Ngoại giao dù muốn thế nào đi chăng nữa , hoặc

đã bị thất liệu, hoặc đơn , phiên đi trái lại với sắc luật số

3/1972 về tài chánh , về hội xuất thả mồi .
Chúng tôi xin khoáng đại Hạ -nghi-viện vui lòng chấp.

thuận k nh -phí bỏ túc cho Bộ ngoại giao trong năm 1972 là

1.013.000.000$ .

O. CHŮ - TICH

Tuy nhiên , đối với ngân sách bỏ túc năm 1972, ủy ban

chúng tôi đã đề nghị khoáng đại Hi nghị viện giữ y nguyên

khoán kinh phí bồ túc đó vì họ đã lỡ chiết tính và chuyền

ngân theo qui chế năm 1955 mà cho đẹn ngày hôm nay vẫn

chưa được sửa đổi . Hn nữa , chỉ còn hơn một tháng nữa là

kết năm 1972 mà Bộ Ngoại giao đã chi tiêu hết 4/5 ngân

khoản của trọn niên khóa .

Còn vị nào có ý kiến về Mạc 14 ? Chúng tôi kính mời

đồng viện Dương-minh- Kính .

Ổ DƯỠ G- MINH-KÍNH.

Vì lý do đó , chúng tôi khai khoản đề nghị quý vị chấp

thuận trên nguyên tắc kinh phí bồ túi là 1.013.000.000$ đối

với năm 1972 , nhưng đối với tăm 1973 , ủy ban chúng tôi

tế có giải pháp đưa ra để chúng ta bó buộc phải chiết tính lại.

.

Mới đọc qua ngân-sách bỏ túc của Bộ Ngoại- giao thì

chắc chắn tất cả chúng ta đều cảm thấy ngạc nhiên về sự

gia tăng như ủy ban vừa trình bày là lên tới gần 80.7° to

với ngân-sách nguyên thủy

.

Nếu quý vị đã xem qua bin phú :-ình và ngân sách năm

1973, quý vị đều thấy rằng ủy -ban chúng tôi đã tự ý rút xố 8

dù số dự trù của họ là bao nhiêu , hoặc là bị buộc họ phải hạ

số lượng ính bằng ngoại-tệ cho nhân viên tại ngoại-quốc, hoặc

là bớt số nhân- viên tạo goại - quốc chứ không thể dề ngân-sách

phải đồi-thọ tất cả chi -phí cầa-thiặt đề chuyền ngân theo lối

Nhưng qua sự giải thích rất rõ rệt của ông Chủ -tich

ủy-ban . và riêng chúng tôi cũng được dịp may mắn và hiệu

biết một phần nào tình trạng ở Bộ Ngoại -gieo , nhất là các

sứ quán ở tgoai -quốc, chúng tôi hoàn toàn thông cảm với ý

kiến của ông Chủ tịch ủy-ban .

4
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Còn động viên nào có ý kiến về Mục 14, chúng tôi xin mời

la dieu dài . Nêu không đồng việc nào có ý kiến , chúng tôi

xin đề nghị thông qua Mục 14 .

Quả vậy , đối với lượng nhân viên đang phục tại các

sứ -quán ở ngoại -quốc,tuy rằng chúng ta có thể tăng lên

450.000.000$ cho chương 302 đề phụ vào vấn đề chuyền

ngập, giữ đúng mức lương mà các nhân - viên ngoại -giao đang

thụ hưởng , thì sự thật ra , đối với quy- chẽ của các phân

viên ngoại giao của chúng ta quả thật rất yếu đối với lương

bồng và phụ-cấp của nhânviên các nước khác trên thế- giới.

Quý vị nào chấp thuận kinh phí bỏ túc cho Mục 14 Bộ

Ngoại-giao là 1.013.000.000$ , xin giơ tay.

60 vị chip thuận
Nếu ở một vài quốc-gia gần chúng ta , như ở Đông

Nam-A mà sự chi - tiêu đối với nhân viên ngoại giao có phần

được rộng rãi , thì đối với những quốc-gia Âu -châu, Mỹ .

châu hay là Phi-châu thì sự thật với đồng lương 500 đô.

là bay là 600 đ là một tháng đối với nhân viên thấp không phải

là điều quá đáng . Trái lại , đối với vật giá leo thang của

chính quốc giá đó , thì với đồng lương đó quả thật là yếu kém .

Như vậy , Mục 14 đã được khoáng đại chấp nhận thông

qua.

O. NGUYỄN NGỌC- LIÊN (Thuyết- trinh-viên).
Tuy nhiên , khi chúng ta nhìn thấy ở trong nước có

nước, có những biện pháp mà tất cả những người dân sống

nội địa , nghia là ở tại nước Việt-nap chịu th ệt thòi , mặc

dầu có sự tăng lương nghĩa là càng tăng lương bao nhiêu thì

sự thiệt-thòi của những người dân sống ở trong nước càng

phiêu bấy nhiêu mà chúng ta không trông thấy có một sự chia

xẻ nào của những nhân viên ngoại giao nên chúng ta cảm

thấy có phần nào khó chịu .

Chúng tôi xin phép sang Mục 15 : Bộ Quốc- phòng.

Ngân-gích nguyên thủy năm 1972 được Quốc- đội chấp-thuân

là 182 687.230.000$ . và ngân sách xin bổ túc tài khóa 1972

LA 21.091.000.000$. Ủy-ban chúng tôi , sau khi thảo luận ,

đã cắt của Bộ Quốc-phòng 20% trên tổng số chi phí điều

hành ở điều 3 và ở điều 7. Còn lại ngân-sách bỏ túc tổng

cộng là 19.770.000.0 10 $ . đưa số kinh phí của Mục 15 sau

khi bỏ túc là 202.451.230.000$. Chúng tôi xi đi từng

chi tiêt .
Nhưng thật sự . nếu tính và đồng bạc Việt-nam thì tất

cả những người công - chức qua 1 -nhân ở trong nước đều đã

được tăng lên trong khi đó nhân-viên ở ngoại-quốc không được

tăng là bao nhiêu , cho nên nếu bây giờ chúng ta nhất thiết

hoán chuyên cho đúng giá 118$ hay là 410 $ theo lối-xuất

mới được ban-hành, thì tôi nghĩ rằng không một nhân-viên

ngoại - gieo nào ở ngoại-quốc có thể tiếp tục làm việc được .

Chương 42 : Công binh.- Ngân-tích đề nghị bồ -túc

là 577.0 .000 $. Ủy.bàn chúng tôi đã cắt giảm còn lại

450.000.000$ .

Chương 42 : Quân - nhu. Đề - nghị bồ -tác là

6,162.000.000$ . chúng tôi bớt 20 ° / s chi-phi tăng tạo và

quân-trang dự-trù quá cao so với sự gia-tăng thực-tế nên

cắt 1.062.000.000$ . Trong chương này, ở điều 7 dự-trù

100.000.000 $, chúng tôi cắt hết vì phần này được ghi là

tấn công-tác và dụng-cụ văn-phòng không cần-thiết trong giai

đoạn hiện tại vì ngân -sách đang thiếu hụt tất tầm-trọng

Vì vậy, dù muốn dù không, chúng ta phải chấp nhận

một thực- tế là chúng ta không thể cấp tiền Việt-nam cho các

nhân- viên sống ở ngoại -quốc mà chúng ta bắt buộc phải đối

ra ngoại-tệ đề phát lương cho tất cả các phân-viên ở ngoại

quốc cũng như để chi tiêu trong tất cả dịch vụ khác thì chỉ

riêng Bộ Ngoại-giao chúng ta bắt buộc phải tính ra bằng đồng

My kim hay là bằng ngoại-tệ khác, và nếu chúng ta tính bằng

ngoại tệ khác thì không thể nào chúng ta bắt nhân-viên Bộ

Ngoại - giao phải ứng tiền đề dù g vào tất cả những sự chi

tiêu ở ngoại-quốc tính theo lối-xuất thay đổi của chúng ta ;

vì nếu như vậy thì chắc -chắn tất cả các cơ quan của chúng ta

ngoại -quốc sẽ bị te -1ệt hoàn-toàn. Cho nên chúng tôi lên

đâyđể xem-trợ ý-kiến của ủyban là chấp-nhận tăng 80 %

như ủy-ban đã dự- trù , vì đó là điều hết sức hợp-lý.

Tên công tác của Quân-phu là xây đền thờ và xây bờ

thành nghĩa trang quân-đội . Chúng tôi thấy chi- phí

100.00 5.000$ này của Nha Quân-nhu không cần -thiết trong

giai-đoạn hiện tại nên chúng tôi đã cắt hết. Như vậy kinh

phí bồ-tác của chương này còn lại 5.000.000.0 00$.

V.

Chương 429 : Chiến -tranh Chính -trị- Ngân -tích đề.

nghị bồ-túc là 69.000.00 $, ủy-ban chúng tôi sắt 23.000.000 $

còn lại là 46.000.000$ vì ủy-ban quan-niệm trong giai-đoạn

hiện-tại Cục Chiến -tranh Chính -trị rất quan-trọng về phương

diện đấu-tranh chính-trị và tranh- thủ nhân -tâm với Cộng -sản.

Chúng tôi rất thông cảm với một số quý vị khi muốn đem

to -sánh Bộ Ngoại giao với Bộ Giáo-dục . Thật ra , chúng ta

cần phải tăng ngân-sách của Bộ Giáo dụ: lên rất nhiều , nhưng

sự tăng ngân -sách của ủy-bau Ngoại- giao ở đây không phải là

đà tăng lương hay là tăng chi phí và chi là dì đều-chinh một

thực-tế mới , nghĩa là chúng ta vẫn giữ nguyên thực-trạng

chớ không có tăng .

Tuy nhiên , ủy-ban không chấp -thuận một sự dự-trà

kinh- phí linh-tinh và bất ngờ một cách quá đáng , không thích

ứng với việc giatăng vật-giá hiện nay nên ủy-ban đề nghị

chỉ cấp 46,000,000 $ cho Chiến - tranh Chính - tri.

Như vậy , nếu chúng ta có phải chi thêm đồng bạc Việt

nam cho Bộ Ngoại-giao thì trong thực tế , chúng ta vẫn không

tăng gì cho Bộ Ngoại -giao . Do đó chúng tôi xin yểm trợ ý

kiến của Ủy ban Nhân-sách Tai-chánh.

Chương 430 : Xã-hội.- Đề nghị bổ túclà 40.0 10.000 $,

ủy-ban chúng tôi cắt 8.000.000 $ vì đã dự -trù kinh-phí vật

liệu và dịch-vụ điều-hành quá cao , không thích ứng với sự

giatăng vật-giá

Xin cám ơn Quý vị .

6. CHỦ-TICH

Chúng tôi xin cám ơn

Vậy, tổng -cộng ngân -sách xin bồ-túc của Bộ Quốc

phòng sau khi ủy ban chúng tôi cắt giảm còn là

i9,770.000.000 $. Chúng tôi xin đệ trình trước quý vị yên

trợ ý-kiến của ủy- ban chúng tôi .đồng việp Dương- minh- Kính.
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O. CHŮ-TICH, Sau khi ra trình-bày trước ủy ban chúng tôi và sau khi

chiết tính đầy đủ, Bộ Tư-lệnh Cảnh-sát Quốc-gia thú nhận

là tổngsố tiền trả tiền phụ -cấp tử-tuất cho các nhân viên

Cảnh -sát tối đa chi lên tới mức 150.000.000$ mà thôi .

Quý vị nào có ý kiến về Mục 15. chúng tôi kính mời

lên diễo-dan. Nếu không vị nào có ý: kiến , chúng tôi đề- nghị

bieu-quyết thông qua Mục 15 .

Quý đồng viên nào chấp- thuận kinh-phí bồ-tác là

19.770.000.000 $ cho Mục 15, xin giơ tay .

Chúng tôi quan-niệm đây là một chi-tiêu có tính- cách

bắt buộc- nhưng chi -tiêu bó buộc chi lên tới số tiền

150.000.000$ mà thôi … vì thế , chúng tôi đề nghị ngân-khoản

bồ -túc cho Bộ Nội -vụ và tiêng biệt cho Bộ Tư -lệnh Cảnh

tát Quốc- gia là 150 000.000 $ thay vì 200.000.000 $ như

đề -nghị. Như vậy kinh phí nguyên-thủy của Bộ Nội-vụ là

27.973.919.000 $ cộng với 150.000.000$ tiền bồ -túc vẽ lên

tới 28.123.909,000 $.

!

61 vị chấp-thuập.

Ố. CHỦ TỊCH. =

Như vậy Mục 15 được khoáng-dại chấp-thuận thông

qua . Chúng tôi xin cám ơn quý đồng viện . Kính mời ty- ban . Chúng tôi xin mời quý vị nào có ý kiến về Mục 7 lên

diễn đàn . Nếu không đồng viện nào có ý - kiến, chúng tôi để

nghị thông qua Mục 7 .
6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân -sách

Thi-chánh).

Quý đồng việp nào chấp-thuận kinh- phí bồ-túc cho Mục

17 là 150.000.000$, xin giơ tay.

Chúng tôi xin đọc sang Mục 16 : Bộ Tư pháp.

Kinh-phí bồ -tác về Chương 501 là 88.000$.

63 vị chấpythuập

Chương 504 ; các Tòa- án ngành Công -tố là 1.350.000 $,

Chương 262 các Phòng Chưởng khể là 520.000$.

Như vậy Mục 17 được khoáng -dại chấp thuận thông qua
.

. TRƯƠNG -NHU-THIỀM ( Thuyết -trình- viên ).–

Tông -cộng đề-nghị bồ -túc cho năm 1972 của Bộ Tư

pháp là 1.958.000 $ , đưa kinh phí nguyên thủy từ

260.000.000 $ lên 261.964.000$. Ủy ban chúng tôi xin da

nghi Hạ nghị-viện chíp-thuận Ngân-sách bồ-tác của Bộ Tư

pháp là 1.958.000$.

O, CHŮ-TICH .

Ủy- ban chúng tôi xin phúc-trình kinh-phí dự - trù bồ -tác

cho tài khóa năm 1972 của Mục 18 : Bộ Giáo-dục. Tông - số

kinh -phí của Mục 18 được chấp -thuận nguyên thủy là

18.810.225.000$ , nay Bộ Giáo dục xin bồ -tức là-túc

1.075.000.000 $ và đưa tột số kinh-phí năm 1972 của Mạc

18 lên đến 19.885.225.000$.Quý đồng viện nào có ý kiến về Mục 16. Bộ Tư pháp

xin mời lên diễn-dan . Nếu không đồng viên nào có yukiến .

chúng tôi kính đề-Nghị quý vị thô: g-cua Mục 16. Tổng số lith-phí 1.075.000.000$ xin bồ-tác được dự

trù phân phối như sau :

Quý đồng viện nào chấp-thuận kinh- phí bồ túc

1.958.000$ cho Mục 16 , xin giơ tay ? Chương 602: Văn -phòng Bộ và cơ•quan trung ương

705.000.000 $ gồm :

Điều 1 , lương bằng phân-viên dân-chính 35 799.000$ .

62 vị chấp-thuận.

• Điều 3, vật-liệu và dịch -vụ 14,241.000$.

Điều 5, chuyển nhượng thông thường 624.960.000$.

Như vậy Mục 16 được khoáng-đại chấp-thuận thông qua .

Điều 7 , đầu tư trực tiếp 30,000,000 $.

Kính mời Ủy-ban.

O. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy-ban Ngân- sách

Tài-chánh).

Chương 609. Nha Kỹ thuật và Chuyen-nghiệp học vụ

Ngân-sách bồ-túc 12.000.010$ được dự trù ở đều 7, dầu

tư trực tiếp.

Mục 17: Bộ Nội-vụ , Chương 61 3 : Nha Học-vụ Nông-lâm-Súc xin bồ-túc

8.000.000$ dự trù ở diều 7 , dầu-tư trực-tiếp .

Trong 5 Chương của Bộ Nội - vụ chi có một Chương duy

nhất là Chương 52: Bộ Tư-lệnh Cảnh-sát Quốc-gia xin gia

tăng kinh-phí lên 200.000.00: $ để trả tiền tử tuất cho nhân

viên Cảnh sát tử nạn và bị mất tích từ tháng 3 tới cuối năm.

Chương 607 : Nha Trung học và các trường Trung học

dự trù Bọ xin bồ-túc 100,000,000$ dự trù ở diều 7 , dầu

tư trực tiếp.
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Chương 608 Nha Tều học và các trường Tiểu-Fọc ,

xin bỏ túc 250.000.00 $ dự trù ở diều 7 , đầu tư trực -tiếp .

de tu bồ , xây cất.

Chúng tôi xin sang các Chương sẽ tiếp

Chúng tôi xin trình bày chi-tiết từng Chương cùng các

đề nghị của ủy-bau Ngân sách chúng tôi : Chương 609, ở điều 7. B ) xin bỏ túc 12.000.00 $

dự trù dề xây cất.

Chương 602 , Văn-phòng Bộ và cơ•quan trung -ương

705.000.000$ gồm các điều : 1

Chương 693 , ở đều 7; Bộ xin bỏ túc 8.000.000$ dự

trù dề xây cất .

Điều 1. Bộ Giáo-dục xin bồ -túc 35.799 000$ dự -tu

dai-thọ phần sai biệt về lượng bằng và phụ cấp nhân viên tòng

tự tại các cơ sở ngoại quốc do việc thay đổi lối xuất . Chúng

tôi nhận thấy sự hiện diện của phái -đoàn Giáo-dục ở ngoại

quốc rất cần thiết , nhất là cơ - quan Unesco tại Liên hiệp-Quốc.

Chương 607, ở điều 7 , Bộ xin bỏ túc 100.000.000$

dự trừ dề xây cất ,

Chương 608, ở diều 7 , Bộ xin bỏ túc 250.000.00 $$

dự trù đề xây cất.

Hơn núa, phần kinh- phi chính đã được chấp-thuận trong

luật Dân-sách nguyên thủy nên ủy ban chấp thuận đề-pghị

cấp toàn bộ kinh-phí sai biệt là 35.799,000$ của điều này.

Nhận thấy các kinh phí dự trù nơi điều 1 của các Chương

609, 61 3 , 6 , 7 , 67 8 này không được chiết tính rành mạch.

không sát với thực tế , hơn nữa đầu năm 1972 Quốc hội đã

đề nghị cấp thêm 200.000.00 $ nhưng Bộ Giáo dục dá

không thi hành đúng đắn chi phí này là tu bổ và xây cất , nên

ủy ban chúng tôi xin đề nghị không chấp thuận tổng số kinh

phí bồ túc của các Chương 609 , 613 , 609, 608 .

Điều 3.- Vật liệu và dịch vụ . Bộ Giáo dục xin bồ

túc 4.241 000$ Ủy ban chúng tôi vẫn thấy sự ước tính

có hơi quá dẢI 8 Đôn đồng ý giảm 30% và xin đề-pghị chấp

thuận 10.000.000$ thay vì 14,245.000$.

Tông-kết , ủy- ban chú " g tôi xin đề-nghị cùng khoáng đại

biểu quyết chấp thuận cho Mục 18 Bộ Giáo-dục số kinh-phí

bồ -túc là 45.799.00 $.

Điều 5 : 624 960.000$ dự trù dề dài thọ cho sinh viên

du học đồng đều mỗi người 40 mỹ kim. Sau phần thảo luận ,

ủy ban Nân sách di đồng nhất với ý - kiến sau dây : Những

nh-vien du học xuất sắc cầu duợc giúp đỡ tối đa về tài

chánh cũng như về tinh thần , nhưng đặc- biệt vấn -đề tài - chánh

phải được tập trung để giúp đỡ những sinh- viên hiếu học

nhưng thiếu điều kiện vật chất .

Như vậy , dựa tổng số kinh phí của tài-khoá 1972 của

Mục 18 này lên đến 18.856.024.000$.

Việc cấp đồr 8 đều cho mối du học sinh 40 mỹ- tim không18

giúp đỡ thỏa đáng các sinh viên nghèo hiếu học thư g thiếu

điều-kiện , vì 40 ty -kip t ật sự không thể giúp đỡ họ giải

quyết nỗi vấn-đề sinh tồn ở Hải D$ oại . Còn đối với nhút g

du học sinh khá giả , thì dường như họ không nàng đen số

tiồn tắp .

O.CHŮ-TICH,

Chúng tôi kính mời Ông Chủ- tịch Ủy-ban Văn - hóa

Giáo-dục.

O. HUỲNH-NGỌC-ANH ( Chủ -tịch Ủy ban Văn

hóa Giáo dục) . -

Như vậy , vấn - đề trợ cấp học bổng bừa bãi của Bộ Giáo

dục chứng minh phần nào sự thiếu kế hoạch cũng như ý thức

trách nhiệm của Bộ Sở quen , Ủy ban nghi vàng thay vì ban

phát một cách bừa bãi cho tổ du học sinh - 0 Mỹ kim đáng

lý ra Bộ Giáo dục nên dành số vềa đó đề cấp học bổng Toàn

phần hoặc bán phần cho các du học sinh nghèo , học xuất sắc,

nhất là các cô nhi của tử vi, con của quân nhân công chức

hoặc tư nhân có lợi tức kém , dù kinh phí trợ cấp có lên đến

bao nhiêu tỷ đi nữa thì Luợng viện Quốc-hội cũng sẽ chấp

thuật biểu quyết thông qua.

Trong ngân-sách bồ-tác năm 1972 chúng tôi nhận thấy

có lẽ ngân sách danh co Bộ Quốc-gia Giáo-dục bị cắt nhiều

phứ . Sở tnh-phí bồ - tác của Bộ Giáo-dục được đề-Nghị

1.075.000.000 $. Ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh, sau khi thảo

luan chi chao - huận một ngán-8ách bồ-túc cho năm 1972 là

45,030 000$.

.

Trong phần ngân- sách bị cắt nầy , có một phần ngân

khoản dự chi đề cấp 4.131 học bổng đặc-biệt , số học-bồng

này cấp cho sinh viên hiện đang du học hợp- pháp tại ngoại

quốc , nỗi sinh viên được cấp 40 Mỹkm một tháng , cấp trong

vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1972 đến 31 / 12/

1972 , danh cho ác thành phần con em quân nhân, công chức

và tư-chức có lợi-tức kém.

+

Nay, dù đứng trước một việc đã rồi , dù thâm tâm ủy

ban chúng tôi hết lò g muốn giúp đỡ Bộ Giáo dục, chúng tôi

cú g xin phép đề nghị quý vị từ khước việc chấp thuận số

kinh phí 624 9 0 0 0 $ tay vì , theo ý kiến của nhiều vị trong

ủy ban Nhân-sách 121- chính Hạ nghị việp , chúng ta không

thể hợp thức hóa những việc làm thiết kế hoạch,

Sở dĩ có loại bọc bồng đặc-biệt này là vì Chánh-phủ

da ban - hành thứng biện pháp ấn -dinh lạ bốn xuất đồng bạc

Việt-Nam so với đồng Mỹ- kim , một Mỹ kim từ 18 $ Việt

Nam lên đến 425 $ Việt-nam , và bây giờ là 445$ Việt-nam.

Chúng tôi xin sàng điều kế tiếp.

Điều 7.- Bộ Giáo dục dự trù 30,000,000 $. Ủy ban

xin đề nghị không cấp bổ túc vì phần chiết tính không được

thực tế , hợp lứa trong tài khóa 1972 , tr ng đều 1 Quốc

hội đã đề nghị cấp thêm 200.000 000$ dề tu bồ và xây cất

nhưng Bộ Giáo dục đã không thi hành đúng dia chi phí xây

Chúng tôi thấy cũng cần nhắc lại rằng số học bồng đặc

biệt này là đề nâng dở các sinh viên đã được phép du học

hợp pháp , lại thuộc thành phần ưu tú của Quốc-gie . Hơn

nữa học bổng này cũng có tính cách doản kỳ. nghĩa là chỉ áp

dụng trong thời gian 6 tháng đệ nhị lục cá nguyệt của năm

1912 mà thôi .
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thành một cuộc phiêu lưu , maug lại kết quả là một sự bồn

độu , làm lung lạc lòng tin sinh viên tại ngoại quốc, mang lại

sự lo âu cho giới phụ huynh học sinh.

Sự thay đổi hối -xuất dồog-bạc lên dºa 400% chắc chắn

đã làm giới phụhuynh sinhviên chới với . Và số phận sinh

viên của chúng ta tại xứ người rất mong manh trong lúc

Cộng - sản đang cố gắng bằng mọi cách để dụ dỗ về phe họ

các nhân- tài của to đã từng khổ tâm hun đúc trong không biết

bao nhiêu năm , không lẽ chúng ta trồng cây đến giờ phút .

Diy có trái mà đề Cộng-sả ăn quả hay sao ?
.

Sinh viên không được hướng dẫn một cách đúng mức

chúng ta có thiện chí đóng góp ngân sách to lớn bằng ngoại

tệ quý báu của một quốc gia nghèo đang bị chiến tranh , ngân

GẤch to lớn hơn cả ngân sách dành cho các Viện Đại học

Việt Nam quốc nội để thực hiện một chính sách du học mà

tôi gọi là V6 chính sách ” .

Kính thưa Ông Chu - tich,

Kính thưa Quý vị ,

Chúng tôi thành thân yêuộcầu ông Chủ-tịch và ủy - ban

Nhân -sách Tài-chánh thông cảm và duy-trì ngân khoản này là

chúng ta không có cảm nghĩ hối hận của người đã gởi học

tinh du học mà nửa chừng lại cắt đường tiếp tế.

Chúng ta muốn soi gương và theo chính sách của Minh

trị Thiên-Hoàng cho sinh viên Nhật du học và tân tiến hóa

Dước Nhựt như ngày nay , nhưng buồn thay, du học lại biến

thành một cơ hội tham nhũng . một cơ hội trốn quân dịch

và số sinh viên xứng đáng. Ưu tú , có tinh thần quốc- gia vùng

chắc, thì không được đối đãi xứng đáng.

Chúng ta không thể tự mâu-thuẫn với mình được, nhất

là lúc bấy giờ, nếu tôi nhớ không lầm , sau khi thay đổi hối

xuất đồng bạc Việt Nam , chính vị nguyên thủ quốc-gia đã tiếp

đại diện của hai Khối Cộng-Hòa và Độc- lập và hứa sẻ yếm

trợ các du-học-sinh ưu tú , nghèo và có tinh thần quốc gia

vững chắc.

Chúng tôi đặt Nội các trước trách nhiệm với lịch sử .

Một sự sai lầm trong chính sách giáo dục phải có nhiều

năm mới có thể nhìn thấy được, mới có thể phát giác ra

được, nhưT 8 hậu quả tai hại thì không thể lường được , không

thề sửa chữa trong một ngày , một buổi dược.

.

Chúng tôi ước mong ông Chủ -tịch Ủy-ban Ngân -sách

Tài-chính và quý vị trong Thuyết- trình-đoàn bấy yếm-trợ ý

kiến của chúng tôi :

Vì vậy chúng tôi đặt cả Nội các phải chịu trách nhiệm

về chính sách du học chứ không phải riêng cho Bộ Giáo-

dục mà thôi .

Duy-trì ngân khoản này không có nghĩa là chúng ta hoàn

nghênh chánh vách du học của Bộ Giáo-dục vì một lẽ tất

giản dị là hiện nay Bộ giáo dục không có một chánh-sách hay

một kế hoạch du-bọc gì cả . Tiậm chí trong tiền khoá 1969

1970 , theo sự tiết lộ của chính Ong Tông-trưởng Giáo-dục,

có 300 sinh viên được du-học mà không hội đủ điều kiện do

chính Bộ Giáo -dục ấn- định. 300 sinh viên đó đã du học bất

hợp lệ.

Trở lại vấn đề học bồng đặc biệt 40 Mỹ kim một tháng .

trong vòng 6 tháng cho 4131 du học sinh hiện ở ngoại- quốc

một cách hợp pháp , chúng tôi nghĩ không thể thi hành chánh

sách nang con bỏ chợ được, không thể đào tạo nhân tài đề

đến chừng có kết quả lại để cho phe bên kia sử dụng , nhứt

là hiện nay hòa bình đang ló dạng , chúng ta cần nhiều chuyên

viên và kiến thiết xứ sở.

Vốn đi du học đã mang tai tiếng rất nhiều trong mấy

năm qua , và hình thư vì có nhiều đơn thưa tên Giám-sat

viện dã lưu ý tới những viên chức điều khiển ngành du học

nhưng đến nay vẫn chưa thấy Giám sát viện tuyên bố kết quả

ra sao, sự điều tra các vị này đã đi đến đâu.

Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghinh quan niệm của ủy-ban

Nhân-sách Thi -chính là lúc nào cũng cố gắng giảm thiểu

những phí phạm và lạm dụng . Chúng tôi kêu sọ ông Chủ

tịch và quý vị trong ủy-bap Ngân- sách Tài-Chánh cũng như

toàn thể quý đồng viên yểm trợ ý kiến của chúng tôi là duy

trì ngân khoản độ 50.000.0 0$ Việt- nam đề cấp 4.131

lọc bỏ ý cho sinh viên trong vòng 6 tháng thuốc đệ II lục

cá nguyệt 1972. Số sinh viên tây là con em của quân nhân ,

công chức và tư chức có lợi tức kém.

Nói về chính sách và kế hoạch du học, chúng tôi rất

buồn mà thấy rằng Bộ Giáo dục đã cho sinh viên đi du học

mà không biết nhu cầu quốc gia ra 880 , trong những năm tới

Quốc gia cần bao nhiêu người , bao nhiêu ký Sư, bao nhiêu

chuyên viên ? Số sinh viên du học rồi bồi hương là bao nhiêu,

hiện thời ở đâu . phục vụ tại cơ quan nào. Bộ Quốc gia Giáo

dục cũng không biết .

Hơn nữa, theo sự điều tra của các sứ quán Việt-nam

tại hỏi ngoại thì các sinh viên cây có tinh thần quốc gia , và

các sứ quán ấy phải chịu trách nhiệm về vấn đề này .

Chúng tôi nghĩ có kinh phí 500.r00.000 rất to lớn,

nhưng đối với ngân sách khổng lồ của chúng ta thì số

500 000 000$ này là một sự đầu tư có giá trị .

Chúng tôi thiể tưởng rằng vấn đề du học không phải

chỉ liên hệ đếa Bộ Giáo dục mà du học còn liên hệ đến tất

cả các Bộ, các ngành , nhất là Bộ Kế hoạch . Thống kê phải

chính xác , nhu cầu quốc gia hoạch định rõ ràng , và tổng số
sinh viên du học các ngành chuyên môn đang thiếu chuyên viên

phải được công bỏ và theo đó mà soạn thảo kế hoạch đào tạo

chuyên viên để thỏa mãn các nhu cầu quốc gia.

Vì vậy chúng tôi xin mạn p ép kết luận rằng số kinh

phí này không phải là một hoang phí , nên chúng tôi xin quý

đồng viện yếm trợ cho.

Xin cám ơn Ông Chủ -tịch và Quy động việp .
Chính sách và kế hoạch du học phải liên tục . Ngành

giáo dục có thể thay đổi nhân viên lãnh đạo , có thể thay đổi

Ông Tổng trưởng Giáo dục , nhưng chính sách phải được thi

hành một cách liên tục mới mong mang lại kết quả tốt , chớ

không phải mỗi khi thay đổi Ông đồng trưởng Giáo dục thì

lại thay đổi cả chính sách, lôi kéo việc thi hành chính sách (V& tay)
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O. CHŮ- TICH .

Còn động viên nào có ý kiến về mục 18.

Chúng tôi xin mời ông Dương- minh - Kính.

xét lại chuẩn phận đề nghị của Bộ Giáo dục là tạm thời trợ

cấp cho các du học sinh trong 6 tháng năm 1972. Đến năm6

1973 , nếu chúng ta có thay đổi thì ít nhất cũng có thời

gian chuẩn bị để cho các sinh viên tm cách xoay sở, chứ

nếu chúng ta quá khắt khe, quá cứng rắn thì đành rằng dù

không phải là lỗi của chúng ta , vì luôn luôn chúng ta bị

đặt trước một sự việc đã rồi , nhưng đối với dư luận , đối

với quần chúng, đó là trách nhiệm của cả chính quyền chứ

không phải là chỉ có Bộ Giáo dục hay chỉ có một mình bên

Hành-pháp.

Ô , DƯƠNG-MINH-KÍNH.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng khâm phục của chúng tôi

đối với ủy ban Ngân sách Tài- chánh đã chứng tỏ một điều

mà có lẽ tất cả abh em phía tả đều rất ngạc nhiên và thán

phục về sự độc lập gần như là tối đa của quý vị đối với bàn

Hành-pháp bằng cách thẳng thắn từ chối những điều gì mà

quý vị cảm thấy hay ít ra lương tâm quý vị cảm thấy là không

được phép làm .

. Tiếp theo các chương liên quan đến vấn đề xây cất

các Trường Trung-học và các Trường Tiểu - học. Bêu tôi

không lầm , có lẽ đây là lần khuyến cáo thứ 5 của Quốc - Hội

đối với Bộ Giáo dục về tất cả các thủ tục phải làm sao để

hoàn tất kịp thời trong niên khóa để tiêu hết những khoản

tiền mà Ngân -sách quốc- gia dã dự trù , nhưng không một

năm nào, kể cả năm nay , Bộ Giáo dục đã xử dụng đúng kịp

thời hạn trong niên khóa chỉ vì những thủ tục hành chính vì

tài chánh quá rườm rà đến nỗikhông thể làm việc kịp thời được.

Tuy nhiên , chúng tôi nghĩ rằng sự thẳng thắn đó nếu

được ca ngợi là vô tư thì chúng tôi cũng xin phép đặt một

câu hỏi là với sự thay đổi đột ngột về lối xuất tăng gấp ba ,

gấp bốn lần đối với các con em du học , với quyết định và

những lời loan báo của Tông-thống . của Bộ Giáo-dục và của

nhiều cơ quan công quyền về sự trợ cấp các sinh viên rồi nay

có quyết định đột ngột của Ủy-ban là hủy bỏ tất cả những

sự trợ-cấp thì vấn- đề còn lại đối với quần chúng, đối với

các sinh viên là có thể tin nội chính quyền miền Nam Việt

nam , trong đó có cả Hành- pháp và Lệp-pháp. hay không ?

Việc cắt đi một số kinh phí hơn 100 triệu dự trù đa

xây thêm các đường Trung học và các trường Tiểu học.

theo tôi nghi , đó là một việc không nên làm . Đành rằng

Ngân -sách bổ túc chúng ta có thể chuyển qua năm 1973

được nhưng mà số tổng cộng kể cả Ngân-sách dự trù bồ tác

lần Ngân-vách năm 1973 về vấn đề tài trợ cho việc xây cất

các trường Trung-học và trường Tiểu học thì cũng không

thấm tháp vào đâu đối với nhu cầu càng ngày càng gia tăng

các trường Trung học và các trường Tiểu học.

Chúng tôi đồng ý rằng sự cấp học- bồng bay trợ-cấp cho

những du-học sinh của Bộ Giáo-dục thật là thiếu chánh-sách

như ông Chủ-tich ủy ban Văn-hoá Giáo-dục đã nói , có

những điểm phi-lý như chính ông Chủ-tich ủy-ban ngân-sách

Tài -chánh và ông Thuyết- trình- viên đã trình bày , nghĩa là

không căn cứ vào tình trạng thiếu thốn hay là vào sự hiểu

học của các sinh-viên mà chỉ chấp nhận một biện pháp đồng

đều trợ cấp.

Vì thế , riêng với Bộ Giáo-dục, tôi đặc biệt xin Ủy-ban

Ngân-sách chỉ cắt đi 30 % mà quý vị cho là dự trù gia tăng

quá đáng về vấn vật liệu và dịch vụ điều hành ở chương 602.

Kỳ dự, tất cả những kinh phí xin gia tăng khác nhằm mục

dịch tài trợ cho du học sinh 40 đô-la một tháng cũng như

đề xây cất thêm các trường Trung -học và trường Tiểu-học,

xin Ủy ban giữ nguyên như Hành-pháp đã đề nghị .Tuy nhiên chúng tôi xin thưa với quý vị rằng không

phải là tất cả các sinh viên Việt-nam du-học từ trước tới

nay đều là những con nhà giàu có . Tôi đã được chứng kiến

có rất nhiều gia-đình phải bán nhà , bán cửa dề cho con em

đi du học với hy- vọng rằng họ có thể tiếp tục tài trợ với hối

xuất cú .

Có lẽ quý vị lấy làm ngạc nhiên vì từ sáng đến giờ,

chúng tôi có khuynh hướng Hành-pháp nhiều đề xin quý vị

ủng hộ dề nghị của họ. Như vậy chứng tỏ rằng cả quý vị

lẫn chúng tôi , chúng ta cli cố gắng làm những điều gì mà

chúng ta cảm thấy là đúng nhất, là hợp nhất , ít ra là đối

với lương tâm chúng ta.
Nhưng đột ngột chúng ta đã thay đổi , chúng ta đã thay

đổi một cách hết sức r ạnh , lồi chúng ta lại hứa hẹn trợ:

cấp , và rồi dù sự trợ-cấp đó chỉ là tối thiều , 40 đô-la một

tháng , trong 6 tháng cuối của năm 1972. nhưng bây giờ

chúng ta lại cắt hết trợ cấp thì tôi không biết rằng khi ủy

ban ngân-sách đề-pghị cắt hết tất cả 624.960.00 $ như vậy

thì chúng ta còn trợ-cấp được cái gì ? Chẳng còn tiêu chuẩn

biểu học, chẳng còn tiêu-chuần đều - kiện gia-cảnh , cũng

chẳng còn tiêu-chuần kì hết , nghia là cắt thì cắt hết .

6. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch ủy-ban Ngân-sách và

Tài- chính

Chắc có lẽ vì đề-Nghị của ủy-ban so với một Ngân -sách

bổ túc hơn 1 tỷ bạc mà chúng tôi chỉ để lại số tiền tương

dõi khôn 8 ,quan trọng bao nhiêu là 45.000.000 $, nền đi

gây ra một số thắc mắc.

1

Tôi nghĩ rằng nếu ủy-ban Ngoại-giao đã biết rộng-rãi

đối với các phân-viên ngoại - giao phục-vụ tại ngoại-quốc trong

niên - khoá 1972 và da dành tất cả thứng sự dè-dặt và khu ăn

cáo cũng như các biện -tháp cho tăm 1973 thì tôi nghĩ rằng

chúng ta , bên Hành -pháp cũng như Lập-pháp , ít ra cũng

chứng tỏ cho dân chúng, nhất là cho các sinh - viên du-học,

được phần nào tin -tưởng rằng chánh-quyền nói chung cùng

giữ được lời hứa , nếu kh ng ất cả các lời hứa thì cũng được

một thầa loi lứa , dù ng đề cho họ phải tất vọng vì chúng

Chúng tôi xin phép quý vị được trình bày lại tất cả

những lý do mà ông Thuyết -trinh - viên của ủy bạn đã có dịp

trình bày chi tiết trước khoáng đại dè làm sáng tỏ vấn đề

tại sao ủy-ban chúng tôi lại đề nghị cắt ngan-sách bổ túc

của Bộ Giáo dục hơn 1 tỷ bạc.

Trước hết , chúng tôi xin đề cập tới những kinh phí

về xây-cất ở tại các chương-Bục của Bộ Quốc-gia Giáo-dục.

Chắc quý vị còn nhớ cầu tăm 1972, Quốc -hội di chuan -cấp

thêm cho Ngân-sách Bộ C áo dục một số tiền là 200.000.00 $

đề xây cất phòng học cho các trườI 8 Trung-học và Tàu-học

tương xứ,

11

ta ,

Đề kết luận , chúng tôi xin ủy ban Ngân -sách Tài- chinh
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Ngoài số tiền kinh-phí đề- nghị được chuan-cấp 100%

về dịch -vụ điều hành hay bất cứ một thứ gì của Bộ Quốc

gia Giáo-dục đều được Quốc- bội phê"chuẩn 100 % Ngân-sách

đề nghị, Quốc-hội còn cấp thêm một số tiền 200 triệu nửa .

nối du học-sinh tại ngoại -quốc , như ông Chủ -tịch Ủy ban

Văn-hóa Giáo-dục có nói , trong kỳ cấp học- bổng cho sinh

viên được du học với hồi suất chính thức, trong 6000 người

được du học đã có 300 hồ-4ơ không đưa ra Hội- đồng du

học mà vẫn được cho phép xuất-ngoại với sự chuyềa-ngân

theo hối xuất 118$ một đô-la .Như vậy trong ngân sách 1972 có một số lớn kinh-phí

dự- trù về xây cất , cộng thêm với 200 00 1.000$ của Quốc

hội cấp thêm . Nhưng khi phái-đoàn Bộ Quốc-gia Giáo dục

ra trình bày trước ủy-ban Ngân -sách chúng tôi , chúng tôi có

hỏi trong số kinh-phí đó quý vị đã xây cất được bao nhiêu

phòng học ở các tỉnh trên toàn quốc . hay là ít lắm đối với

200.000.000 $ mà. Quốc-hội chuẩn cấp riêng để xây cất

phòng học quý vị đã cất được bao nhiêu phòng học , thì với

một phái-đoàn rất hùng hậu gồm 51 vị do một vị Thứ trưởng

Bộ Quốc - gia Giáo dụ : hướng-dẫn , không có một vị nào có

thể trả lời một cách dích - xác với số tiền mà Quốc-hội đã cấp

cho Bộ Quốc-gia Giáo-dục đã cất được bao nhiêu trường -học,

bao nhiêu lớp học , trang bị được bao nhiêu lớp học, ở tại

đâu, và với 200 triệu mà Quốc-hội cấp nêng dè xây cất

them, đã cất đượ : những gì và tại đâu ?

Nội- vụ đã đưa ra trước Giámát - viện , Giám -gát - viện

đã điều tra và đã phán-quyết . Nếu tôi không làm thì kết

luận của Giám-sat- viện là quy-tráchínhiệm cho vị Thứ -trưởng

Giáo -dục ngày hôm nay đã không còn ngồi trong nội -các nữa

và biện pháp đề-nghị áp-dụ °g cho vị Thứtrưởng đó là cấm

vị đó không được tham-gia nội- các bay điều - khiến công-vụ

trong vòng 5 năm , kỳ dư không còn gì hết cả ; nghĩa là số

tiền bỏ túi được hợp-thức-Hóa Đoàn-toàn và chỉ có một kế:-

luận duy nhất là ông Tổng trưởng Giáo dục thời bấy giờ là

Bác- Nguyê -lu- Viên phải liên đới chịu trách-nhiệm về

hành vi tham-nhũng của ông Thư -trưởng Nguyễa-danh-bàn .

Chúng tôi có được ông Tông-trưởng Giáo-dục cho biết

riêng là tất cả những kinh - phí về xây cất của Bộ Giáo-duc

hiện nay ở trong mục ngoại ngân sách còn hơn 2.000.000.000$.

Tuy nhiên từ ngày có phán-quyết của Giám-sat-Việp ,

quý vị thấy cũng không có gì thay đổi cả . Người chịu liên

đới trách nhiệm trong vụ tham-nhúng đó ngày hôm nay cũng

là phó Thủ-tưởng , cũng không thay đổi gì cả .

Còn tiếng về phần phụ - cấp 40 đô-la dành cho mọi sinh

viên , chúng tôi không đề cập đến những người đã du học một

cách bất hợp pháp hay Chủ Tịch ủy-ban Văn-hóa đã tổ

lại diễa- tiếa của vấnđề phụ cấp nầy.

Sở dĩ ngân-sách bồ -túc 1972 Bộ Giáo-dục lại có ghi

them 350.000.000 $ là vì họ quan-niệm rằng ngân-sách này

là một sự chia phần nên họ cứ xin , nếu được chấp thuận thì

bỏ vào Mục ngoại ngân sách, chi- tiêu được chừng nào hay

chừng nấy , không có một kế -hoạch gì để sử dụng số tiền hơn

350,000.00$ mà họ xin cho ngân sách bồ-túc hết các

bet

M

De

1

Ngay đối với những kinh-phí đã được chấp thuận rồi,

không phải riêng năm 1972 mà 3 năm trước cũng chưa sử

dụng, cũng không có kế hoạch nào sử-dụng số tiền đó sở dĩ

có tinh-trạng , trên vì họ quan-niệm rằng Bộ Quốc - gia Giáo

dục đã được sự ưu ái đặc-biệt của Quốc-bộ , Quốc-hội đã

chuẩg cấp tất cả những số tiền mà họ đề-pghị .

Ông Chủ-tịch ủy-ban Văn hóa đã nói rằng khi có sự

thay đổi về hối -xuất-hối-xuất được thả mồi , bỏ hối xuất 118$

cho du học-sinh-hai Khối Cộng hòa và Độc -lạp tại Hạ-nghi

Viện , trong đó có cá nhân chúng tôi , đã yết kiến Tổng-thống

và đã yêu cầu Tông-thố 1g phải có một biện-pháp nâng đỡ

thiết-thực đối với những ngành cần phải nâng đỡ là : giúp đỡ

cho dược phẩm để đừng tăng giá quá đáng , và về du học sinh

thì phải có biện pháp giúp đỡ cho những sinh viên thật sự

nghèo mà học giỏi ở tại ngoại quốc , đồ cho họ khỏi bị dở .

dang việc học . Tòag-thống đã nói với chúng tôi rằng , Tông

thống kê chi-thị cho Bộ Quốc- gia C áo dục sẽ có một bệnh

pháp thích đáng và thiết thực , cấp học bổng cho những thành

phần nghèo đáng được nâng đỡ.

Khi chúng ta thấy dự - thù xây cất trường học, trang-bị

trường học là chúng ta sẳn-sàng yếm-trợ, nên năm nào họ cũng

XIa bừa bãi , xin nhưng mà không thực hiện , để rồi rốt cuộc

bỏ vào quỹ ngoại ngân sách, đề dư đó hầu lâ n thời sử-dụng .

Tính cho tới ngày hôm nay, sốtiền còn đi đọng của 3 năm

nay còn hơn 2 tỷ bạc mà ngân-sách năm nào cũng gia tăng.

Tông-thống không bao giờ nói rằng một số tiền nào đó

sẽ được quan cấp một cách đồng đều, du học sinh dù nghèo

hay giàu cũng đều được cấp 40 do la . Chúng tôi xin lập lại

là Tổng thống không bao giờ hứa như vậy khi hai khối Cộng

hòa, Độc-lập cầu Tòag-thống giải-quyết vấn - đề .

Như vậy chúng tôi thiết -tưởng đối với một tháng phù

du còn lại trong năm 1972 , nếu quý vị có chấp thuận riêng

cho 350.000.000$ này, nếu không phải là do di dê xài vào

một việc bắt chính nào thì chắc chắn cũng phải bỏ vào mục

ngoại ngân-sách đề dành riêng cho Bộ Giáo-dục sử dụng trong

tương lai . Vì vậy với số tiền chua 1-cấp về xây cất , chúng

tôi xin thưa với quý vị là Bộ Giáo-dục không có xây cất gì

hết cả trong năm 1972 .

Thật vậy , sau khi ban hành luật số 03/12 về thi nồi

hối xuất , Bộ Quốc-gia Giáo -dục có ra một thông cáo yêu cầu

các phụ huynh học sinh nạn những hồ sơ cần thiết để Bộ

Quốc-gia Giáo- dục cứu xét và cấp học bổng.

Nhưng sau đó, vì làm việc tắc trách , vì không có một

kế hoạch gì cả , Bộ Quốc-gia Giáo dục đã lựa một giải pháp

dễ dàng nhất và vô trách nhiệm nhứt , là đem tiền quốcgia

ra phân phối đồng đều 40 đô la cho mỗi người trong 5 tháng .5

từ tháng 7 năm 1972 cho đến hết năm 1972.

Cho nên ủy ban ngân -sách da đồng thanh kiều •quyết cắt

bỏ ngân-thoản hơn 350.0 10.000$ đó về đại tu - bộ và xây

cất các trường học, chớ không phải chúng tôi e dè hay dè

xẻo troEg số tiền cấp cho Bộ Giáo dục và các trường học

cho các con em mà vì Bộ Giáo dục không bao giờ xây cất

nên chúng tôi không thỏa-thuận cấp ngân-khoản đó, chứ không

phải Bộ Giáo dục làm mà chúng tôi không yên-trợ. Vì họ

không làm nên chúng tôi không đưa tiền cho họ xài một cách

hoang- phí.

Dù quý vị có chấp thuận nguyên tắc hay là điều chỉnh

việc làm bất hợp pháp, một việc làm vô trách nhiệm của Bộ

Quố :-g3 Giáo dụ : trong vấn đề quan cấp 40 đô la mỗi

tháng cho các du học sinh từ trước tới nay vẫn đượ : xuất

ngoại với bối xuố : 118$ một đô la , chúng tôi cũng xin lưu

ý quý vị một điểm trong số kinh phí mà họ đề nghị một cáchVề số tiền 624 000.000$ đề trợ - cắp hơn 40 độ-la cho
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thừa thải 3A 624.960.000 $. nhưng cho tới ngày hôm nay. ở

tại Bộ Quốc -gia Ciáo dục chỉ có 4.13 | hồ sơ cũP KIu trợ :

cấp 50 đô la một tháng .

La lưỡng đến đời sống của du học học sinh . Chúng tôi lá.

đó còn là Chủ tịch Ủy ban Vănhóa Giáo dục.

Chúng tôi cho rằng đã đón lúc phải chấm dứt và đây là

cơ hội để chấm dứt tình trạ" g bất công , bất công giữa một

thiểu số sinh viên được du họ : tại ngoại quốc và một khối

khổng lồ sinh viên , học sinh tại nước nhà .

Nếu quý vị làm con toán , quý vị sẽ thấy rằng 4.131

mà nhân cho 5 tháng và nhân cho 40 đô la mỗi tháng sẽ ra

số tiền chi tiêu trong 5 tháng còn lại của năm 1972 vào

khoảng gần 850.000 đô la . Như vậy tổng số mỹ kim cần

thiết để trợ cấp cho 4.131 du học sinh trong 5 tháng còn

lại là gần 850,000 đô la .

Sự bất công đó là gì ? là hằng năm ngân sách chúng ta

phải dài thọ gần 6.000.000.000 $ cho một số nhỏ sinh viên ,

lối 6.000 người ở ngoạ ' quốc trong khi ngân sách chúng ta

chi danh 1.0 0.000.000 $ cho gần 3 triệu sinh viên , học-vinh

tại quốc nội .

Nêu quý vị tính theo lối xuất 430$ một đô là thí sổ

kinh phí tối đa mà Bộ Quốc- gia Gáo-dục thực hiện cóng

trình vô trách nhiệm này cũng chỉ lên đến 365.50 .000 $.

Novers Bộ Quốc gia - Áo dụ : đã dự trù số tiền là

624.960.000 $. chúng tôi không biết con số sai biệt giữa

624.960.000$ và 365.500.000$ sẽ đi vào đâu , đi vào

áo ai , hay chi tiêu vào một khoản nào .

Tuy nhiên, một mặt khác, với sự thay đổi lối xuất thì

mối ưu tư của chúng tôi là làm thế nẻo để giúp đỡ những sinh

viên du học nhưng thuộc thành-phần con quân-nhân , công-chức,

tư - chức và các giới chức khác có đồng lương cố định. Tro"

chiều hướng đó, chúng tô ; đã nhiều lần yêu-cầu Bọ Cáo-duc.

và Chánh-phủ phải tìm biện pháp nâng đỡ cho một nhóm

sinh viên này:

Trước khi chúng tôi được nghe những bạn đồng viện

còn ghi tên lên trình bày quan điểm có nên cho . có nên hợp

thức hóa hành động bất hợp pháp của Bộ Quốc-gia Giáo dục

hay không , chúng tôi cũng xin thưa cùng quý vị . nếu quý vị

có em trợ đề nghị và việc làm của Bộ Quố :-gia G Áo-dục

đi chăng nữa thì số kinh phí mà quý vị có thể yêu cầu cấp

bổ túc về khoản này chỉ lên mức tối đa 14 365 5 10.000$ mà

thôi , chứ không thể nào lên tới số 624.960.00 $ được .

Chúng tôi yêu cầu nâng đỡ là nâng đỡ thế nào là chim

dứt những bít công giữa hai tầng lớp họ -3'nh, sinh- viên ở

trong nước cũng như ở ngai -quốc, vừa là không phí - pham

tài nguyễn Quốc- kia , vừa để cho các con quân-nhân, công

chức có tinh thầu Quốc gia vững chắc khỏi bỏ dở việc học

nơi đặt lạ quê người .

Sau khi nghe quý vị trình-bºy ý-kiến , ủy-ban chúng tôi

sẽ thảo luận lại trong thuyết-tinh -đoàn đề có hay không tu

chính đề nghị của ủy ban. Chúng tôi xin nhấn mạnh là trong

mọi trường-hợp số tiền mà nếu quý vị có để lại mà hợp-thức

hóa hành động bất hợp-pháp của Bộ Giáo-duc thì số kinh phí

bổ-túc cũng chỉ có thể lên tới 365.500.000 $ mà thôi ,

Quan-điểm của chúng tôi vừa trình bọ đã đượ: tất

nhiều đồng viện hỗ trợ , dặ : biệt là khi Khối Cộng hòa và

Độc-lập do quý vị Trưởng khối hướng dẫa đã có dịp tiếp

kiến với Tông-thống và chúng tôi là một thành - phần.

. TÔ ĐỨC- HẠNH. -
Chính Tông - hống dã kiăng định là phải nâng-do một

số du học sinh , nhưng phải mấtớ thí nào để tránh những

bất công giữa sinh- viên ngoại-quốc và học-sinh , sinh - viên

Bước nhà. Tông-thống cũng khẳng-định là Bộ Giáo dục cũng

như Chính-phủ phải tìm biện- pháp cấp phát học bổng

Trong khi tháo-luận về ngân sách của Bộ Giáo-dục , mấy

năm gần đây Ha-viện dã dinh rất nhiều cảm tình với Bộ này

đặc-biệt là ngân-sách Bộ Giáo dục năm 1972. Hạ-nghi - viện
đã không hề cắt xét một khoản nào , trong khi , hầu hết các

Bộ dầu bị cắt giảm.

Sở dĩ Hạ-nghi - viện nổi tiếng , và Quốc-hội nói chung.

đã có những cảm tình đặc-biệt đối với Bộ Giáo-dục vì mac

tiêu to lớn của Bộ này là đào tạo cả một thế hệ tương lai.

Và sở di Hạ-nghi-viện đã không cắt giản là vì e ngại sự

cắt giảm ngân quý của Bộ Giáo dục trong năm 1972 thì sẽ

làm thiệt thòi cho từng lớp học sinh , sinh viên .

Bà the- hiện điều đó , trong thông-cáo ngày 08-7-1972,

Bộ Giáo dục đã cho biết là về nghiên cứu trong vòng 3 tháng

đề cấp một số học bổng toàn phần , bán phần hoặc là 1/4

học bổng cho sinh-viên , họ :-sinh du-học theo tiêu chuẩn : Inh

Viên u tú, hạnh-kiềm tốt và gia cảnh nghèo Chúng tôi chở

đợi và rất hoan nghèLh.

Tuy nhiên , chúng tôi xin nhắc lại đây là chưa đầy mộ

tháng, vào ngày 29.7.1972 Thông cáo trước ký ngày 08.7

1972 , thông- cáo tiếp theo ký ngày 29-7-1972- Bộ Giáo- duc ,

theo quyết định của Hội-đồng Nội-các , lại trợ-cấp mối du

học sinh đồng đều là 40 mỳ-km, mặc dù trong thông-cáo có

nói tới thành phần con quân-nhân , công-chức và tr- chức huy

tư nhân có lợi tức kém .

Tuy nhiên , đối với việc thi-hành ngân -sách của Bộ Giáo

dục, Bộ này đã không đáp ứng được những mục tiêu to lớn

mà Bộ đã đề ra cũng như không đáp ứng được những ru-ái

đặc biệt mà Quốc hội nói chung và Hạ-nghi- việp nói riêng

đã dành cho Bộ này.

Hôm nay, lên phát biểu ý kiến về Mục này, chúng tôi

không muốn đề cập dài dòng về chính sách cũng như cách

thi hành chính sách của Bộ này trong tất cả các lãnh vực

khác , mà chúng tôi chỉ xin đề cập tới một khía cạnh đặc

biệt của vấn đề, và khía cạnh đó đã gây tranh luận giữa ủy

ban cúnº như quý đồng viện lên trước chúng tôi . Đó là việc

trợ cấp 4 mỹ kim cho du học sinh .

Thông-cáo này đưa ra khiến chúng tôi vô cùng bất máu ,

phẫn nộ. Chúng tôi muốn hỏi là tại sao Bộ Giáo dục lại

cung-cấp đồng đều như vậy . Chúng tôi chưa nói tới là với

4 mỹ kim thì con quân-nhân , công-chức, những sinh- viền

nghèo ở ngoại-quốc làm gì với 40 tỷkm đó ?

Chúng tôi chi muốn nói là tại làm sao chúng ta lại cung

cấp đồng đều 40 mỹ kim cho 4.13 sinh - viện , bởi vì theo

sự tiết lộ của ông lồ g-trưởng Cáo -dục trong cuộc tiếp- xúc

với ủy ban Văn-hóa Giáodục Hạ- việu đầu tháng 11 củay

Chúc quý vị còn nhớ vào tháng 7 năm 1972 , khi hối

xuất đồng mỹ kim được thay đổi , việc thay đổi này đã gây
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như phái đoàn Bộ Giáo dục và trình-bày trước ủy-ban Ngân

sách , thì ông Tông-trưởng cũng như phái-đoàn Bộ Giáo-dục

đã xác nhận là trong số 6.000 sinh viên du học tại ngoại -quốc .

thành phần con quân-nhân, công chức cũng như tư-chức chi

chiếm 38 %.

hiện đang ở ngoại-quốc bằng cách cắt hẳn không có trợ - cấp

40 mỹkim cho mỗi du học sinh nữa , thì một số sinh viên,

học-sinh tại nước nhà khi gặp chúng tôi điều không ngớt ca

tụng về hành-động tốt đẹp đó của Ủy-ban Ngân -sách Hạ

việp .

Vậy thì con số còn lại của 4.1.1 du học-sinh mà được

trợ- cấp 40 Tỷ-kim đó ở đâu ra ? Đó có phải là Bộ giáo-

dục đã phan - phối đồng đều cho tất cả những người nào có

đơn xin, bất kỳ một thành-phần nào ?

Họ còn nhờ chúng tôi nhắn lại là xin Ủy-ban Ngân -sách

hãy giữ vững lập-trường. đừng có sợ gì hết . Nếu • rằng

phụhuynh của du học-sinh hiện đang sống ở đây phan-na

hành-động đó thì 3.000.000 sinh-viên , học-sinh tại quốc nội

vẽ sẵn-sàng hậu-thuần cho Ủy-ban ,

Việc làm này của Bộ giáo - dục là một hành-động tắc

trách và là một hành-động mà chúng tôi có thể dùng một danh

từ vứt tiền qua cửa sổ ” , là một hành-động coi thường Quốc

hội , coi thường cả vị lãnh đạo tối cao của Hành-pháp là

Tông-thống Nguyễn -văn- Thiệu, bởi vì Tông-thống đã khẳng

định với phái- đoàn chúng tôi là sẽ giúp -đỡ và giúp-dở một

cách thiết thực bằng cách cấp học bổng tùy theo gia -cảnh, chớ

Tông-thống không hề nói rằng cấp 40 mỹ-kim đồng đều,

Trong ngày hôm qua , chúng tôi đã nhận được 3,4 điện

tín của những phu-huynh học -sinh và sinh-vien từ đơn vị tôi

gởi vào , ca tụng việc làm của Ủy-ban Ngân-sách trong việc

cắt xén này, họ cho rằng những du học-sinh đi ngoại-quốc

chưa chắc đã làm được việc gì , mà lại gây tốn kém quá nhiều

ngân-sách Quốc-gia .

Việc làm này của Bộ giáo-dục chỉ có thể cắt nghĩa là sự

phâu-phối lợi-tức, mang tiền của Quốc-gia để mưu đồ những

tu -lọi cá - nhân.

Học-sinh tại quốc-nội gần 3 triệu người mà 1 năm tiêu

có 1 tỷ , trong khi chỉ có 2.000, 3,000 du học-sinh , một năm

tiêu 6 tỷ ngân sách của Quốc-gia . Như vậy ích lợi như thế

nào ? Những phụhuynh học sinh đó cũng nhờ chúng tôi tha

thiết yêu-cầu Ủy-ban Ngân-sách hãy duy-trì ý-kiến đó cho

đến giờ chót bằng mọi giá.

Đề tóm lại , chúng tôi xin nhấn -mạnh là lúc nào chúng

tôi cũng mong muốn được giúp-dở các thành-phần sinh- viên

tru -rú con quân nhân , công , tư-chức , và chúng tôi phầ1-nộ

trước việc làm của Bộ giáo-dục là đã phân-phối đồng đều số

tiền của Quốc- gia cho bất cứ người nào.

Có người đưa ra luận cứ rằng chúng ta cần phải giúp

dở các nhân- tài hiện đang du học ở hải-ngoại , để sau này

tốt nghiệp , họ sẽ hồi hương giúp nước

Đề kết-luận chúng tôi xin đưa ra hai dề- nghị như sau :

Kính thưa Quý vị ,

I )- Để khỏi thiệt-thòi cho các sinh -viện mà đa phần

là con quân -nhân, công-chức đã lỡ được chánh-phủ cho đi

1 ngoại-quốc, chúng ta nên nâng -đỡ họ bằng cách chấp thuận

đề nghị của Dân-Điều Huỳnh-ngọc - Anh là hãy tạm cấp một

số ngân -khoản cho Bộ giáo -dục đề trang-trải những việc mà Bộ

giáo- dục đã làm.

.

Ở đất nước này từ mấy năm nay. quý vị đã đón nhận

được bao nhiêu nhân tài từ Quốc-ngoại về đây để giúp nước ?

Chúng tôi xin thưa rằng chắc là ít lắm , và chắc ai cũng thấy

điều đó , Qua những dịp thảo luận giữa chúng tôi và một số

sinh-viên đã gặp chúng tôi thì tất cả điều quả quyết rằng những

sinh-viên , học sinh xuất -ngoại , hầu hết là để trốn lính , nếu

không nói là để làm giàu

2) – Để giữ uy-tín Quốc- hội, chúng ta húy nghiêm-trọng

khuyếa -cáo Bộ giáo dục, nhất là về vấn -đề du-học-sinh .

Chúng tôi mong rằng những dề -nghị của chúng tôi sẽ

dược quý đồng việc bổ trợ .

Theo tôi được biết , nếu một du học-sinh xuất-ngoại mà

biệt tiệp tặn , với bối -xuất cú tôi không nói hối-xuất mới thì

sau 5 năm học thành tài , trở về nước họ có thể dành dụm ba

triệu bạc Việt-nam. Như vậy tôi thiết-tưởng với số tiền họ

đã dành dụm từ mấy năm nay vẫn có thể di cho họ ăn học

đừng đòi hỏi nước nhà dài-thọ thêm .
(V6 tay)

6. LÊ VĂN- DIỆN.
Có một số người đưa ra luận-cứ tăng quân-nhân , công

chức nghèo có đứa con đi du học, sợ lỡ cơ hội tội nghiệp .

Thưa Quý vị ,

Trong dịp thảo-luận về ngân-sách bồ-túc của năm 1972

cũng như ngân sách năm 1973 , năm nay chúng tôi có một ý

định với lòng chúng tôi là không nói gì hết . Nhưng trước

hành-động vô cùng tốt đẹp và cách-mạng của Ủy- ban Ngân

vách , chúng tôi buộc lòng phải lên đây thay mặt cho một số

cử tri đã tín-nhiệm tôi , đề ca tụng thái -dộ cách-mạng và tốt

dẹp của Ủy ban Ngân -sách Hạ-nghi -viện năm nay. Việc mà

chúng tôi muốn nói đây là vấn-đề cắt học bổng 40 mỳ-kim cho

những du học -sinh.

Thành thật mà nói nếu nghèo thì ít ai cho con du học

nồi , nếu có cũng là thiểu số mà thôi chứ nghèo thì không ai

đi nồi đâu . Công-chức, quân-nhân có cho con đi học thì công

chức, quân-nhân đó chắc nhà giàu. Nếu nghèo đi nữa thì cũng

là tối thiểu số .

Thưa Quý vị ,

Suốt cả tuần nay , sau khi chúng tôi biết tin rằng Ủy-ban

Ngân-sách Ha-nghi-viện đang chú trọng đến sinh-viên, học

sinh tại nước nhà hơn là chú trọng đến sinh-viên , học-sinh

Chúng tôi xin sản -sàng góp với ủy-bạn một ý kiến là

đề nghị với Bộ Giáo dục hay kê khai những gia đình nào

nghèo , chẳng những giúp 40 đô mà giúp 200 đô một tháng

cũng được , chứ không cần gì 40 độ , còn ngược lại nếu là

con của quần nhân , công chức nhưng mà giàu thì tôi xin

nói rằng cái giàu đó quý vị cũng thấy là giàu bất hợp-pháp.

5
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Tôi không muốn nói đến tình-trong những sinh-viên đi

ngoại-quốc, vì ở đây nói hoài thì sẽ có khi người ta nói

rằng tôi kỳ thị những sinh- viên du học ở ngoại - quốc . Nhưng

vừa rồi , qua báo-chí , chắc quý vị cũng đã có đọc tin một

Đinh-vien du học tại Mỹ, khi tốt nghiệp trở về nước lại có

tinh-thần phản chiến và đã mưu cướp máy bay. Thử hỏi có

sinh- vien nước nào làm vậy không ?

Còn ba động viên nữa phát-hiều ý kiến , chúng tôi xin

quý đồng viện thông cảm dùm. Hiện bây giờ chúng ta mới

tới Mụ : 18 mà da 4 giờ 30 ' chiều rồi, thành thử chúaR

tôi kính mong quý động viên vui lòng tóm tắt lại nếu là ý

kiến đã phát biểu tồi để chúng ta có thể đi nhanh hơn. Bây

giờ chúng tôi kính mời đồ 3g viện Huỳnh-văn - Lầu .

8. HUỲNH VĂN- LẦU.

Nếu quý vị có dịp qua Pháp, qua Bỉ về thy trong 10

sinh-viên thì có 1 anh đề tóc chôm bốm. Đây là biểutượng

gì ? Nước Việt-nam của chúng ta với luân-lý thuần-túy Á

đông không bao giờ cho phép tình-trạng đó cả . Vậy cu-tú

chỗ nào ? và quốc- gia ở chỗ nào ?

Theo lời của đồng viện Chủ -tịch đã nhắc nhở, chúng

tôi xin không đi sâu vào chi -tiết , chúng tôi rất đồng ý với

phần cắt giảm của ủy-ban Ngân-sách còn lại của Bộ giáo.

dục là 45.000.000$.

Trong pháp-nhiệm trước, tức là năm 1968, nhân dịp

xuất-ngoại tôi có gặp một số sinh-viên ở các nước Âu-châu,

tôi thấy họ không có tiến bộ gì hơn. Họ cũng vẫn tiếp-tục

vừa ăn , vừa chơi.

Riêng chúng tôi lên đây , chúng tôi tán thưởngy - kiến của

Ông Chủ-tịch ủy-ban Văn-hóa Giáo-dục đã đe-nghi là giữ lại

một ngân-khoản để cung cấp cho 4.131 sinh-viên, mỗi một

sinh - viên một tháng 40 My-kin , liên tiếp trong 6 tháng còn

lại của năm 1972.

Nghĩa là khi chúng tôi nói với họ rằng tại nước nhà ,

đồng bào đã phải thắt lưng buộc bụng , chịu khổ cực da dồi

hội -xuất cho các anh, hồi trưới hối-xuất là mỳ-kim

đồi 85$ Việt- nam – dà các anh ăn học , các du học-sinh ấy

đã đáp lại rằng : “ xin lỗi các ông , đồng tiền đó là tiền

xương máu của ông già , bà già tôi bỏ ra ” .

Chúng tôi xin đề-nghị với quý bạn đồng viện , nhất là

Ông Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách , là nên tiếp tục cung cấp 40

Mỹkim cho mối du học sinh để họ có phương-tiệc tiếp -tục

ăn học bên đó . Bây giờ nếu chúng ta cứ ngồi đây mà trách

cứ thì chuyện củay đã tồi , và chúng ta không thể nào đem

con bỏ chợ như vậy được.

Họ có biết đâu rằng trong khi với một hồi -xuất 85$

dành cho họ đó thì ở ngoài đồng bào chúng ta hồi trước

phải chịu hối-xuất là 360$ hay 285$ . Họ có biết ơn gì đâu ,

họ chỉ thấy trước mặt là thực -tế họ dương học, đương

tướng , đường chơi .

Chúng tôi đềnghị với ủy-ban Ngân-sách là cấp

435.000.000$ để cung ứng cho khoảng 4.200 sinh- vien du

học ngoại-quốc , cộng hai số tiền 45.000.000 $ của ủy-ban và

435.000.000$ để cung ứng cho học sinh là 480.000.000 $.

Đó là lời đề-nghị của chúng tôi .

Ố, TRẦN-VĂN-SƠN,

và kết-luận , tôi xin hỏi là từ năm 1967 đến by giờ.

có bao nhiêu sinh-vien du-học ở ngoại-quốc da hồi hương

để giúp nước ? Chỉ có 2.000, 3.000 sinh-vien du-học mà

chi -tiêu 6 tỷ bạc Việt-nam , trong khi cả 3 triệu sinh-viên ,

học- sinh tại miền Nam của chúng ta thì chỉ có 1.800.000.000$.

Thật là vô- lý . Thuở này con trong nhà không lo , lại lo nuôi

Con đi ăn chơi ngoài kia

Vấn- đề du-hoc-sinh là một vấn-đề đã được nhiều người

chú ý trong nhiều năm qua . Ai cũng thấy chánh-sách phụ- cấp

cho du học-sinh như áp-dụng những năm trước và cái tình

trạng điều-chigh trong năm này vẫn không được ô -thỏ .

Xin quý vị hãy suy nghĩ lại mà chấp-thuận quan-điểm

của chúng tôi cũng như quan-điểm của ủy-ban Ngân -sách là

cắt hết tiền học-bồng bằng tháng dành cho du học-sinh . Nếu

một số sinh viên, học-sinh du-học có cha mẹ sống tại Saigon

phản ứng thì xin nhớ rằng chúng ta đã có hậu-thuẫn của 3

triệu sinh - viên , học-sinh trên toàn quốc vé yem-trợ .

Tuy nhiên vì vấn-đề đó quá tếnhị và liên hệ đến nhiều

thanh-phần trong xã hội, nên không ai dám de-cập đến một

cách thẳng thắn . Vì vậy chúng tôi đặc-biệt nhận thấy lần này

ủy ban Ngân-sách và Tài-chánh Hạ-nghi-viện đã có một quan

niệm rất rõ ràng và đã có một biện- pháp cắt giảm mạnh mẽ

đối với một hành-động sai lầm của Bộ Giáo-dục về vấn - đề

phụ-cấp cho du-học-sinh .
Ngoài ra , chúng tôi cũng xin nhấn mạnh lại là tổng số

Dân-biều ở Hạ-việc là 159 . trong số đó tối đa chừng hơn

20 vị Dân-bều thuốc Đô-thành Saigon , còn lại là Dân- biều

các địaphương . Xin quý vị hãy kiểm kê lại đơn vị của

mỗi vị coi có được mấy ngày sinh-vien , mấy trăm sinh- viên

đi học ?

Vấn-đề chính được đặt ra là quốc-gia chúng ta có cần

phải mất một số tiền khổng lồ cho du-học-sinh xuất ngoại đi

học hay không ? Chúng ta thường nói rằng chúng ta cần nhân

tài . Điều đó không ai chối cãi , nhưng những chương trình

du-học từ trước tới nay không bao giờ đưa đón cho nước

chúng ta nhưg nhân -tài thật sự.Tại đơn vị tôi có gần 1.000.000 dân thì chỉ có 14 sinh

viên du học mà thôi . Thế thì đối với việc chấp-phân 500

triệu trong mấy tháng xài chơi của sinh-viên tại quốc ngoại

là làm thiệt hại cho ngân-sách quốc gia , trong lúc toàn dân

thắt lưng buộc bụng để chiếa- đấu chống Cộng -sản.

Chúng tôi nhận thấy rằng phap-tài và cái tài thật sự

đem đóng góp cho Quốc-gia không phải nằm ở mảnh bằng

và ở cái dại-học mà chúng ta tốt nghiệp mà nó nằm chính ở

tinh -thần của chúng ta .

Bởi những lẽ đó chúng tôi kết-luận là chúng ta không

có đề.nghị gì cả mà duy-trì ý kiến của chúng tôi từ đầu là

xin ủy-ban giữ lạp-trường cho đến phút chót và bằng mọi giá:

Quý-vị thử nhìn qua những đại học Việt-nam hiện giờ,

quý vị sẽ thấy tình trạng rất là thê-thảm . Học-sinh , sinh -vien

học trong một điều kiện rất là túng thiếu , giáo- phải bay

từ đại-học này đến đại-học khác để giảng dạy, còn các sinhO, CHỦ- TICH
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viên không có đủ phòng học, không có phòng thí -nghiệm và

thực-tập,

chuyền -ngân cho các du-học -vinh dưới hình -thức cấp phát

học-bồng 40/ dollar hằng tháng .

Nói tóm lại , họ học trong những điều-kiện hết sức là

dáng phàn nàn, trong khi đó chúng ta đã bỏ ra một số tiền

rất lớn gọi là đề đầu-tư những tài ba của Quốc-gia ,

Vừa rồi chúng tôi được biết bag Tông-trưởng Giáo

dục đã đưa ra biện pháp tăng lương một cách đặc biệt và gần

như 100% cho các Giáo-8ư ở đại-học, Điều đó là một điều

đáng khích lệ, nhưng chỉ giải-quyết được một vấn đề mà thôi,

đó là ấn-đề Giáo-8ư.

4) Những việc này phải được quan niệm như một sự đầu tư

của quốc-gia đối với nguồn tài -năng tương lai.Vấn -dề du học

phải được đặt ra như một chánh-sách rõ rệt. Những thành

phần nghèo, ru-tú có lập -trường quốc-gia vững chắc phải được

nâng-dở để ăn học thành tài . Ngược lại , những thành - phần

may mắn hơn , con nhà khá-giả nêu đề tự -túc và không thể

ban phát bừa bãi , tính trên đầu người như Bộ Quốc- gia Giáo

dục dã áp-dụng.

Trong vấn -đề giáo- dục, không phải chỉ cần có Giáo-su

mà còn vấn-đề trợ huấn-cụ và phương-tiện giáo huấn nữa .

5 )- Qua phần trình -bày , góp ý của một vài động viện

đã lên trước chúng tôi , chúng tôi nhận thấy chúng ta có thì

chấp-nhận kinh phí mà Bộ Quốc- gia Giáo-dục đã xin chuần

phe, nhưng liên-khối Độc- lập, Cộng- Hòa, Dân-quyền xin Quốc

hội minh thị khuyến - cáo những người hữu -trách bến ngành

giáo-dục về 3 điểm sau đây :

*

Nhưng về điểm này thì hiện giờ ngành giáo dục Việt

nam chúng ta có thể nói là không có gì cả . Chúng ta thường

nghĩ rằng , bây giờ tình-trạng dã lỡ rồi , chúng ta đành phải

chấp-nhận cho Bộ Giáo dục một ngân- khoản nào đó để họ

trang -trải số tiền mà họ đã lỡ chi - tiêu .

a ) – Bộ Giáo dục cần phải có một chính sách giáo-dục

dài hạn . chấm dứt những biện-pháp cấp thời vá víu . Di dân,

phương hại đến giá- trị của nền giáo-dục quốc-gia ;

!
Chính hành-động dễ dãi đó của chúng ta đã làm cho biết

bao nhiêu Bộ cứ chi -tiêu bừa bãi rồi cuối cùng thể nào cũng

được sự thông cảm của chúng ta . Vì vậy , chúng tôi nghĩ

rằng quan niệm của ủy-ban Ngân-sách Tài -chánh lần này là

một quan- niệm thích -đáng để giải -quyết một lần toàn bộ vấn -đề.

b)- Bộ Giáo-dục phải xét lại chánh-sách du-học , đã

chương-trình đào tạo chuyên viên cao cấp tại ngoại-quốc đáp

ứng đích thực phu cầu đất nước. Riêng về những sinh-viên đã

du học, Bộ Giáo-dục cần tìm những biện-pháp dề thu- hút

và nâng đỡ những thành phần ru tú có lập-trường quốc-ga

vững chắc, chấm dứt tình trạng ban phát bừa bãi ân-huệ Quốc

gia nhằm thỏa hiệp và cũng cố vị thế riêng tư ,đặt Quốc hội

trước những chi-tiêu dã rồi .

Nếu như quan-niệm nguyên-thủy của ủy -ban Ngôn-sách

và Tai-chánh được thông qua thì bắt buộc Nha Du-học Bộ

Quốc-gia Giáo-dục phải nhìn thẳng vào vần-dề và dù muốn,

dù tốt g họ phải thay đổi đường -lối gởi du- hoc-sinh trong

những năm tới. Còn nếu lần này chúng ta dễ-dãi , chắc chắn

năm tới họ lại tin tưởng ở sự thông cảm của chúng ta và cứ

như thế thì không bao giờ có thể sửa đổi được.

c)- Hành-pháp cần xét lại toàn thể nhân sự điều-khiến

tại cơ-quan này , thanh lọc những phần tử bất xứng, trừng

phạt đích đáng những viên-chức có trách nhiệm đã tạo nên

tinh-trạng nhúng lạm trằn trọng đại học -đường hiện nay.

Cho nên , một lần nữa , chúng tôi mong khoáng-đại chấp

thuận quan- điểm nguyên-thủy của ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh

và mong rằng Ong Chủ-tịch ủy-ban không vì lý-do gì mà

thay đổi quan-điềm tất đúng đắn của mình.

Đề kết-luận , chúng tôi xin quý vị chấp -thuập một ngân

sách là 400.000.000$ đề trợ cấp cho các sinh -vien ru -tu , con

quân-nhân , công - chức nghèo , có tinh-thần Quốc-gia vắng

chắc và khuyến-cáo nặng nề Bộ Quốc-gia Giáo- dục .

6. TRẦN THẮNG - THỨC ( Trưởng - khối Độc

lập),
O. CHŮ- TICH .

Trong cuộc thảo luận về Ngân -sách bồ-tác năm 1972

của Bộ Quốc-gia Giáo-dục, nhiều quanh đều đã được nêu

ra . Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng :

Nhận thấy vấn -đề đã được góp ý hết sức đầy đủ , chúng

tôi đềnghị trao lời cho ủy-ban đúc-kết và đưa ra đề nghị dề

khoáng-đại biểu -quyết .

Ô . TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình -viên) ,1 ) Trước diễn tiến mà càng ngay chúng ta phải tự-túc ,

gánh lấy gánh nặng của chiếa-tranh và sự giảm dần của

viện -trợ .

Trước áp lực lam-phát đe dọa một sự suy -sụp toàn bộ

của nền Tàichính Quốc-gia , chúng tôi nhận thấy thái- độ

cần thiết của chúng ta là tiết giảm tối đa các chi phí công

quyền.

Trước hết ủy-ban ngân-sách chúng tôi xin cám ơn hai

động viên Lê-văn - Diện và Trần - văn - Sơn đã ủng-hộ ý kiến

nguyên-thủy của ủy ban chúng tôi . Đứng trước tìnhtrạng khó

giải-quyết của Bộ Giáo-dục , như chúng tôi đã trình-bày bồi

này, thâm tâm ủy-ban chúng tôi luôn luôn muốn giúp đỡ Bộ

Giáo-dục hết lòng .

2) Trong khi cứu xét Ngân sách đặc biệt là Ngân sách

bồ-túc, chúng ta chỉ nên chấp thuận chuần-phe những kinh

phí có tánh -cách thầa-thiết để ứngphó với nhu-cầu bất ngờ.

Tuy chúng tôi vẫn duy trì những ý kiến của chúng tôi

về cách làm việc vô kế hoạch của Bộ C áo dục, nhưng dù

880, để giúp đỡ Bộ Giáo-dục có thể giải -quyết những việc

đã rồi , ủy-ban chúng tôi , sau khi thảo luận, đã đồng ý tu
chính theo đề-pghị của ông Trưởng khối độc lập , nghĩa là

đối với phần trợ -cấp du-hoc-sinh, ủy-ban chúng tôi xin tu

chính và kính đề nghị cùng quý đồng việc chấp-thuận kinh

phí là 400.000,000$.

3) Nhận thấy có sự thay đổi về hối - xuất , nên một số

phu-huynh học-sinh đã gặp khó - khăn trong việc chuyênngân

cho con em mình, nên chúng tôi đề-pghị Quốc-hội chấp- thuận

kinh- phí mà Bộ Giáo dục dã chi- tiêu đà trợ cấp trong việc
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Tóm lại , ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị khoáng- đại chấp

thuập phần trợ cấp du-học-sinh là 400.000.000$ kèm theo

khuyến cáo về 45.799$ đối với điều 3 của Chương 602 .$

Riêng đối với các điều 7 của Chương 602 , 609, 613 , 607

và 608 ủy-ban chúng tôi thấy không thể sửa dồi được vì lý.

do duy nhất là về tu -bồ , xây-cất , đầu năm 1972 Quốc-hội

đã đề nghị cấp thêm cho Bộ Giáo-dục 200 triệu để xây cất ,

nhưng Bộ đã không thi-hành cũng như chưa sử-dụng phần

kinh phí này .

. CHỦ- TICH

Ủy bạn đã chấp nhận đề-nghị của một số quy động viện

kèm theo khuyến- cáo 3 diềm mà Thuyết-tình-viên vừa trình

doc.

Chúng tôi xin đặt câu hỏi dà quý đồng việc biếu-quyết

quý công việp nào đồng ý khuyến cáo 3 điểm mà Thuyết
tình-viên vừa đọc, xin giơ tay.

Tổng kết , chúng tôi xin đề nghị quy động viện biểu

quyết chấp thuận kinh -khí của Mục 18 Bộ Giáo-dục là

445.799.000$ và như vậy đưa tổng số kinh - phí cho tài khoá

1972 của Mục 18 Bộ Giáo-dục lên đến 19.256,024,000$,

79 vị chấp thuận

O. CHŮ - TICH .

Như vậy khuyến-cáo 3 điểm đối với Bộ Quốc- gia Giáo

dục đã được khoáng-đại chấp-thuận.

Có một ý -kiến duy nhất là ý kiến tu-chính của ủy ban,

chấp nhận kinh-phí bồ-túc cho Mục 18 là 445.799.000 $ kèm

theo một khuyến cáo gồm 3 điểm đối với Bộ Quốc- gia

Giáo-dục.

Ô. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết-trình- viên.)

Ủy ban chúng tôi xin phúc- trình kinh- phí dự-trù bồ-túc

cho tài-khoá 1972 của Mục 19, Bộ Kinh-tế.

Chúng tôi xin đưa ý kiến này ra đề khoáng-đại biểu-quyết .

Quý đồng viện nào chấp thuận kinh-phí bồ-túc

445.799.000 $ cho Mục 18 , xin giơ tay.

Tổng số kinh phí của Mục 19 đã được chấp thuận

nguyên thủy là 1.066.486.000$. nay Bộ kinh-tể xin bồ-túc

6 635.000$ và đưa tổng số tinh- phí của tài khoá 1972 lên

den 1.073.121.000$.

Kinh -phí 6.635.000$ xin bỏ túc này đã được dựrtrù

phân phối như sau :71 vị chấp thuận

1 ) - Dội ngân do sự thay đổi hối xuất về phụ -cấp Công

cán của các Chương 731 , 733 , 734 và 735 với tổng số

kinh phí là 2.300.000$ .
Như vậy Mục 18 đã được khoáng-dại chấp thuận thông

qua. Chúng tôi xin trao lời cho eg Chủ-tịch Ủy-ban đọc

3 điểm khuyến-cáo đề khoáng- đại biểu-quyết. 2) - Về chi -phí chuyên chở phái đoàn công- xuất thuốc

các ChươI 8731.733.735 - tổng số kinh - phí là 3.900.000$

. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình- viên).

Sau đây ủy-ban chúng tôi xin đọc khuyến-cáo của Khối

Độc-lập đề-nghi và xin quý vị biểu -quyết .

Ủy - ban Ngân sách, sau khi thảo luận , chị đề - nghị giảm

bớt một cách tổng quát là 407.000$ ở Chương 73 : Văn

thor a Bộ và cơ - quan trung-ương vì lý -do dự-trù kinh -phí

quá cao so với thực-tế , còn những phần còn lại , tổng kết số

dôi ngân của Mục 19 Bộ Kinh - tể là do ảnh hưởng sự thay

đồi hối -Buất và việc tăng giá nhiên liệu trong đệ-nhị lục-cá

nguyệt , nên ủy ban chúng tôi kính đề-nghị khoác g đại biểu

quyết chấp thuận kinh -phí bồ-túc cho tài khoá 1972 Mục 19

Bộ Kit Artế với tồi 8 số là 6.228.000$.

Khuyến-cáo :

1 ) - Bộ Giáo dục cần có một chính-sách giáo dục dài

bạn, chấm dứt những bện- pháp vá víu , tui dân , phương-hại

đến giá- trị của nền giáo dục quốc-gia . Như vậy du a tổng số kinh- phí chấp thuận cho tài - khoá

1972 của Mục 19 Bộ Kith- tê tày là : 1.072.714.000 $

O. CHŮ -TICH

2) - Bộ Giáo- dục phải xét lại chính-sách du-học và

chương -trình đào tạo chuyên-viên cao cấp tại ngoại-quốc đáp

ứng được đích- thực phu-cầu đất nước . Riêng về những sinh

viên đã được du-học , Bộ G no-dục cần tìm những biện - pháp

đề nâng - dỡ những thành -phần ưu-tú , có lập-trường Quốc-gia

vững-chắc , chấm dứt tình-trạng ban phát bừa bãi ân-huệ

Quốc- gia , nhằm thỏa hiệp dề củng-cố vị -thể tiếp tư, đặt

Quốc-hội trước những chi-tiêu đã rồi.

Quý vị nào có ý kiến về Mục 19, xin mời lên diện

dần . Nếu không đồng-viện nào có ý kiến. Chúng tôi đề-nghị

quý đồng viện thông -qua Mục 19.

Quý công viên nào chấp thuận kinh phí bồ- túc 6.228,000$

cho Mục 19 Bộ Kinh- tế, xin giơ tay.

3)-Hành-pháp cần xét lại toàn thể nhân sự điều -khiến

tại cơ-quan này , thanh lọc những phần tử bất xứng . trừng

phạt đích đáng những viên-chức trách -nhiệm đã tạo nên tình

trạng nhúng lạm trầm-trọng tại học- đường hiện nay.

66 vị chấp-thuậu
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Như vậy Mục 19 được khoáng-đại chap-thuận thông qua. 64 vị chấp -thuận

Chúng tôi xin mời Thuyet-trình-viên.

. NGUYỄN-NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình-viên). Như vậy Mục 20 được khoảng-đại chấp thuận thông

qua.

Chúng tôi xin mạn phép sang Mục 20 Bộ Tài-chánh.

. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-tinh-vien).

Kinh phí nguyên-thủy là 2 184.361.000$, kinh-phí da

nghị bồ-túc là 177.628,000$. Sau khi chúng tôi được Bộ

Tài-chánh điều trần trước ủy-ban Ngân-sách , ủy-ban chúng

tôi đã xét Chương 254 Nha Tổng Giám- đốc Quan-thuế dự

trù ngân-sách bồ-túc 20 triệu .

Ủy-ban chúng tôi xin phúc-trình tiếp về ngân- sách bồ

túc tài khóa năm 1972 của Mục 21 , Bộ Ka-hoạch và Phát

tiền Quốc -gia. Kinh-phí nguyên thủy là 83.920.000$ . Nay

Bộ này dự -tù Kinh-phí bồ-túc là 140.000$ cho Điều 3 và

nhiên liệu của Chương 261 , Viện Quốc-gia Thống -kể.

Ủy-ban chúng tôi cắt hết 20 triệu và thù-lao xí -nghiệp

trong năm 1972 đã bị Quốc-hội bác bỏ , nay Bộ Tài-chánh

lại đề -Nghi lại trong ngân -sách bồ-túc năm 1972. Nơi điều

3 Nha Tổng Giám đốc Quan-thuế đa de-nghị 14.850.000$.

ủy ban chúng tôi đã cắt 2,850 000 $ dụ-tù về vật-liệu và

dịch-vụ điều-hành quá đáng.

Chúng tôi kính đề-nghi quý vị chấp-thuận kinh-phí bồ

túc cho tài-khóa năm 1972 của Mục 21 , Bộ KZ- hoạch và

Phát-triền Quốc- gia tổng số kinh phí là 140.000$ .

Như vậy tổng số kinh-phí năm 1972 của Mục 21 Bộ Kế

hoạch và Phát-triền Quốc-gia là 84.060.000 $ .
Vậy số còn lại là 12.000 000$. Về Chương 254 Nha

Tổng Giám-đốc Quan-thuế , ủy-ban Ngân-sách chúng tôi cắt

22.850.000$ trong kinh-phí dự-trù là 64,850,000$ và hiện

còn là 42,000.000$.

O. CHŮ-TICH

Quý vị nào đồng ý chấp-thuận cho Mục 2ị của Bộ K6

hoạch và Phát-triền Quốc-gia tổng số kinh phí bồ túc là

140.000 $, xin giơ tay .

Chương 755. Nha Tổng Giám-đốc Ngân-khố , điều 1

dự- trù là L730.000 $ ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị giữ y.

Điều 3 Nha Tổng Giám-đốc Ngân-khố xin đề-nghị là

15,000,000 $, ủy- ban Nhân-sách chúng tôi cắt 3.000.000$

ng -trù kinh-phí quá mức về vật-liệu và dịch-vụ điều hành,

tây điều còn lại là 12.000.000$.
63 vị chấp -thuận

Như vậy Mục 21 được khoáng đạt chấp thuận thông qua .
Хе

Điều 7 dự - ù là 6.000.000$, ủy ban Ngân-sách chúng

tôi cắt 1.500.000$ chi-phí tu -bồ trụ- ở Ty Ngân- khố Kontum.

Bình-long và xin giữ nguyên trụ-8ở Ban - mê-Thuột và mua

chở bạc , vì ủy-ban Ngânsách chúng tôi quan-niệm rằng

Kon Tum và Bình- long hiện tình hình quân sự chưa được

sáng -sủa và ngân-sách bồ-túc chỉ còn 1 , 2 tháng nữa là đã

hết nên Nha Tổng Giám-đốc Ngân-khố không thể xây cất

cấp-tốc trong năm 1972 Hai Ty Ngân-khố KonTum và Bình

long được.

. NGUYỄN-NGOCLIÊN ( Thuyết-trình- iên).–

Chúng tôi xin mạn phép sang Mục 22 , Bộ Thông-tin ,

Nên ủy ban chúng tôi cắt 1 500.000 $ dự-trù xây cất

hai Ty Ngập-khố đó Chúng tôi cũng dự-trừ khi tình hình

trở lại bình yên , Nha Tổng Giám-đốc Ngân -khố có thể xin

dự-trù xây cất trong ngân sách bồ-túc năm 1973 .

Ngân - sách nguyên thủy năm 1972 của Bộ Thông -tin là

3.2.8.897.000$ và kinh-phí bồ- tác tài-khóa 1972 là

233.500.000$.

Chúng tôi xin đệ-trình khoáng-đại chi-tiết về Bộ Thông

tin .
Vậy về Mục 20, Bộ Tài-chánh , dề-nghị ngân - sách bồ

túc là 177.628 0 0% ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 33.060.000$

số tiền còn lại là 144 568.000 $. Ủy-bap chúng tôi xin trình

trước khoáng- đại và xin khoáng-đại chấp -thuận ý kiến của

ủy-ban chúng tôi .

Chương 24 : Văn-phòng Bộ và cơ quan trung ương.

Điều 1 dự trù là 34 000.000 $ cho lượng nhân viên,

ủy -ban chúng tôi xin giữ y 34.000.000$.

O. CHỦ- TICH

Quy-vị nào có ý kiến về Mục 20 , kính mời lên diễa-dan .

Nếu khong dồng- viện nào có ý kiến chúng tôi đề nghị khoáng

dại thôn qua.

Quý vị nào chấp-thuận kinh - phí bồ-túc là 144.568.000$

cho Mục 20, Xin giơ tay.

Điều 3. Bộ đề-nghị 9.000.00i , ủy- ban Ngân-sách chúng

quá mức, còn lại là 7.000..trù kinh phí vật liệu điều hành

Chương 241 , ủy ban chúng tôi đề nghị còn lại là 41.000.000$.

Chương 242 : Tồng Nha Tuyên vận và các Tỵ.

.
Điều 3 dự trù 30.000.00 $, ủy ban chúng tôi cắt

6, 00 . 0 $ , vì dự -tù kinh phí vật liệu và dịch vụ điều hành

quá mức, còn lại là 24.000.000$.
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Điều 7, Bộ đề nghị 34.000.000 $, ủy ban chúng tôi xin

đề nghị khoáng đại giữ y .

Tuồng • Bạch-mao-nơ • là tuồng mà khi Tông- Thống

Mỹ vang viếng Bắc-Kinh , người ta đã đem ra hát cho Tông

Thống Mỹ xem .

Như vậy, về Nha Tuyến vận và các Ty thuộc Chương

242, kinh phí dự trù 64.000.000$, ủy ban chúng tôi cắt

6.000.000 $, còn lại là 58.000.000$.

Chưa hết , khi Quốc- Hội họp tôi trong hai tuần lễ

chúng tôi đã báo cho Bộ Thông-tin biết rằng nhiệm-kỳ Quốc

Hội thứ nhì nầy rất tiếp-bộ vì khi vào đã ngồithành khối

tức là có những người của đảng phái thay mặt đảng phái

mà vào.

Chương 23 : Nha V8-tuyến Truyền -thanh

Điều 2 ; Bộ dự trù 2.000.000$, ủy ban chúng tôi xin

đề nghị khoáng đại giữ y .

Điều 3. Bộ dự trù 22.500.000$, ủy ban chúng tôi cắt

2.500.000$ vì dự trù kinh phí quá mức theo tiêu chuẩn 30% ,

còn lại là 20.000.000$.

Chi hai tuần lễ là thành Khối rồi, mà sự thành Khối

như vậy tức là một sự tiến-bộ của dân -chủ và Quốc-Hội càng

ngày càng có giá-trị thì xin báo trước cho Bộ Thông-tin

biết là bên kia sẻ đánh chúng ta bằng danh từ , Chiến - tranh

danh từ và khầu-liệu là một bộ-phận chiếntranh mà khi xưa

chúng tôi ở Trung-cộng, chúng tôi đã học gần 100 giờ đồng

hộ.

Chúng tôi xin tổng kết số tiền của Bộ Thông tin đều

nghị là 233.500 000$, ủy ban chúng tôi sau khi cắt xén rồi

còn giữ lại là 223.000.000 $, chúng tôi xin đệ trình đề xin

khoáng đạt chấp thuận ý kiến của ủy ban chúng tôi .

Thưa các bạn , Bộ Thông-tin đã lơ lỏng để cho nội

tuyến ở trong báo - chí • lăng xê • hai chữ gia-tô. Chúng tôi

là đối - lập , chúng tôi chống điều đó , bởi vì trong những nước

dân -chủ không thể có gia- nô được. Nếu chúng ta chấp thuận

tranh cử tự do và Nguyễn -thị-Bình đắc cử Tổng-Thống thì

ai làm gia-nô khác hơn là Mặt-trận Giải-phóng ?

O. CHŮ-TICH .

Quý động viên nào có ý kiến về Mục 22 , chúng tôi xin

mời làn diễn đàn. Chúng tôi đã thông -báo trước mà nhà nước yêu đến nỗi

đề xảy ra như vậy . Vì lẽ đó mà chúng tôi cho rằng từ mười

mấy, 20 năm nay chính sách và Bộ Thông-tin của chúng ta

hoàn toàn bất lực và đã hoàn toàn thất bại rồi.. NGUYỄN -NGỌC-TÂN.–

Nhìn vào con số chi - phí về thông-tin và tuyên-truyền

của Việt Nam Cộng - Hòa thì chúng ta phải nhìn nhận rằng

chúng ta đã xài rất ít. Bởi vì ở một nước Cộng sản , như

Bắc-Việt chẳng hạn , những chi- phí về thông-tin tuyen-truyền

gần ngang với chi- phi quốc-phòng. Nói như vậy tức là chúng

tôi không có ý-định cắt- xén, nhưng chúng tôi xin phép mấy

phút để nói ra ngoài vấn-đi ngânsách một chút.

Bây giờ có tăng thêm tiền thì cũng chỉ để mua vải , mọi

giấy , treo những • banderole , dán những bích chương mà

không ai nhìn , không ai đọc , và một khi chúng ta ra miền

Trưng , đất cày lên sỏi đá, đồng bào ăn cơm ghé trộn ngô.

trộn khoai , có người nghèo đến nỗi hàng tháng không thấy

mặt cục savon , thế mà ta mua hàng triệu bạc vải giăng ngoài

đường, đồng bào rách rưới chung ngang những miếng vải mới

tinh mà viết những khẩu hiệu không ai dọc thì đồng bào sẽ

nghi như thế nào ?

(Vỗ tay)

Trong đời đầu- tranh cho đất nước của chúng tôi , chúng

tôi đã có ở trong quân đội của Trung-Cộng, cũng như ở trong

quân-đội của Việt-Minh nên chúng tôi cũng hiểu Cộng-sản ít

nhiều , Chúng tôi thấy rằng chính sách Thông tin của chúng

ta yếu cho đến nỗi từ trước đến giờ bị nội tuyển một cách

vô cùng trầm trọng.

Chúng tôi đề-nghị cúp tất cả những gì mà Bộ Thông

tin xin cho đến khi nào Hình-pháp hinh- đốn và thay đổi
nhân sự .

(V& tay)
Sau Tết Mậu - Thân, mùng 8 Tết , chúng ta đã có sở

phối-hợp nghệ thuật tức là một vở kiểm duyệt tuồng hát , thế

mà tại Đài Truyền-hình của chúng ta , ngày mùng 8 Tết, đã

trả một số tiền 250.000$ và hát một tuồng tuyên-truyền cho

bên kia , đó là tuồng • Lá sầu riêng • kêu gọi thị dân bỏ

thành phố để trở về nông thôn.

O. CHŮ-TICH

Còn động viên nào có ý kiến về Mục 22 , chúng tôi

kính mời lên diển-đàn.

. TRẦN-VĂN-SƠN.-

Đúng vào ngày đó, ở ngoại-ô B8-thành chúng tôi có

lượm được truyền -đơn của Việt-cộng kêu gọi dân ở thành-phố

về thôn-quê ở. Đó mới là một tỷ -dụ nhỏ thôi , tỷ -dạ kinh

khủng nữa là ở Việt-nam Cộng - Hòa đã từng có một cái Sở

• Phối- hợp nghệ-thuật ) mà lại để cho một gánh hát cải•

lượng như Hương- mùa Thu hát tuồng • Con cò trắng • gần

một năm trời .

Chúng tôi xin nêu một câu hỏi về Mục 22, Chương

244 : Kinh-phí bồ-túc 102.000.000$ của Trung-tâm Điện

ảnh và Nha Vô-tuyến Truyền hình năm 1972. Mục và Chương

nầy có dự trù 40 triệu đồng để xây-cất đi Truyền-bình tại

Thị-xá Nha-trang nhưng cho đến nay , dài Truyền - hình vẫn

chưa được thực hiện .
Thưa quý đồng viện , tuồng “ Con cò trắng là tuồng Bạch

mao-nữ do Giang-Thanh là vợ của Mao-trạch-Đồng sáng

tác , và nội-tuyến đã cởi áo Trung -hoa ra mặc vào áo Việt

Nam và bát công-thai ở tại Việt-Nam Cộng- Hòa.

Chúng tôi đã có tiếp xúc với Tòa Thị-chính Nha

trang cũng như tiếp-xúc với ông Tồng -trưởng Thông- tin thì

được ông Tồn g-trưởng cho biết rằng Dân -khoản đó phải

du- di sang những nhu cầu cấp-thiết hơn về các mục cứu- trợ.( V & tay)
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tin sẽ đem xuống con số zero và ngân sách nguyên thủy trả

lại là 3.218.897.000$ mà thôi

Nhưng nay chúng tôi lại nhận thấy kinh-phí dành cho

Trung tâm Điện -ảnh và Nha Vô-tuyến Truyềnhình có một

đề-nghị bồ-túc đến 102.000.000$. Vì chúng tôi không được

may mắn than-dự buổi sinh hoạt giữa ủy-ban Ngân-sách với

Bộ Thông -tin nên chúng tôi không có ở điều nầy Bộ Thông

tin đã trả lời như thế nào ?

O. CHŮ -TICH.

6-Chúng tôi xin đưa ý kiến thứ nhì của đồng viện Nguyễn

ngọc- Tân đa quý bạn đồng việt kiều-quyết ,

Nếu có , chúng tôi mong rằng ông Chủ tịch ủy-ban Ngân

sách vẽ cho chúng tôi biết tại sao không thiết-lập Đài Truyền

hình tại Nha-trang mặc dầu đã dự- trù , rồi bây giờ đây lại

dự -trù một kinh-phí bổ túc đến 102.000.000$ ?

Quy động viên nào bác bỏ tinh -phí bồ -túc 233,500,000 $

dành cho Mục 22 của Bộ Thôngtin, xin giơ tay:

O. CHỦ-TICH

59 vị chấp thuận
Nêu không còn động viên nào có ý kiến nữa, chúng tôi

xia trao lời cho ủy-ban đúc- kết và đưa ra đề nghị đề khoáng

đại biểu-quyết.

O. NGUYỄN-NGỌC- LIÊN –
Như vậy chúng ta đã thông qua Mục 22. Bây giờ chúng

ta tiếp tục mục 23 .

Chúng tôi xin mạn phép giải-thích điều mà một đồng việt

thắc - mắc về kinh-phí 102.000.000$ trong đó có số dự trù năm

1972 để thực hiện bài V6-tuyến Truyền-hình tại Nha-trang.

(Vê tay )

2 O. NGUYỄN-NGỌC- LIÊN.
Sau khi chúng tôi tham-thảo ýkiến với Bộ Thông tin thì

Ông Tông -trưởngcó cho biết là Đài Truyền- Bình Nha -trang

đang trong vòng thực- hiện và còn đang đấu thầu, và sẽ được

xúc tiến một ngày gần đây.

Chúng tôi mạn phép vàng Mục 23, Bộ Chiêu- hồi.

Vậy chúng tôi xin đúc-kết .

Ngân-sách nguyên thủy năm 1972 của Bộ Chiêu - hồi là

476.213.000$ , và ngân-sách bồ-túc là 100.000$. ủy - ban

chúng tôi xin đưa ra trước khoáng - đại đề -nghị giữ y 100.000 $

cho Bộ Chiau - hồi.

Có hai ý-kiến : ý-kiến của ủy - ban chúng tôi là giữ y đề

aghi 223.000.000 $ .

O, CHŮ-TICH

Nếuy- kiến này không được chấp-thuận, chúng tôi xin đưa

ý-kiến của một đồng viện vừa mới nêu lên .
Quý đồng việp nào có ý-kiến về Mục 23, kính mời lên

dien-dan .

Chúng tôi xin đề- nghị thông qua vì Mục nầy không

O. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi xin đưa đề nghị của ủy -ban đề khooáng đại

bieu -quyết.

đấu . C.

Quý đồng việp nào chấp -thuập kinh-phí bồ -tác 100.000$

của Bộ Chiêu - hồi, xin giơ tay.
Quý đồng việnnào chấp-thuận kinh phí bồ-túc của Mục

22 là 223.000 000 $, xin giơ tay.

O. HỒ -VĂN - XUÂN (Chủ-tịch Ủy-ban Ngân -sách
Tai-cbánb).

61 vị chấp thuận

Sự thật , khi Thuyết trình- viên của chúng tôi đưa ra con

số mà ủy -ban chúng tôi đã đề -nghị khoáng-đại Hạ -nghi- viện

chíp-thuận bồ -túc cho Bộ Thông tin là vì chúng tôi có bồn

phận phải trình-bày những con số mà trong ủy-ban đã biều.

quyết ra trước đây.

Như vậy Mục 23 được chấp-thuận thông qua.

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết trình-viên), ….

Thuyết-trinh-đoàn chúng tôi bó buộc phải trình lại cùng

quý vị , chớ thật sự trong thâm-tâm các thuyết-trình -viên ngồi

trên bàn thuyết-trình hoàn toàn đồngý với bạn đồng việt

Nguyễn -ngọc- Tân là cắt hết số tiền bồ-tác của Bộ Thông -tin.

Cho nên chúng tôi xin đưa ra đề nghị thứ nhì của bạn

đồºg viện Nguyễn-ngọc-Tân là bác bỏ tất cả nhung khoản

ngân-sách bồ -tác của Bộ Thông-tin .

Sau đây ủy ban chúng tôi xin đề-cập đến Mục 24 của

Bộ Cải-cách tiền-địa và Phát-tiền Nông -ng - mục. Riêng

về Mục 24 nầy. lúc vợkhởi có ghi một kinh -phí dự - trà bồ

túc tài -khóa 1972 là 68.366.000 $, nhưng trong cuộc điều

trần của Phái-đoàn của Bộ Cải -cách tiền-địa và Phát-triều

Nông- Ngư - mạc trước ủyban Ngân-sách Tài-chánh Hạ-nghi

viện vừa qua , ông Tổng trưởng của Bộ Sở-quan xác-nhận là

Bộ không hề xin một ngân-sách bồ-túc cho tài-khóa 1972, có

lề Nha Tổng Giám -đốc Ngân-sách và Ngoại- viện dã ghi lần;

do đó Mục 24 kề như không dự-trù kinh-phí bồ-túc,Như vậy đề- nghị 233.500.000$ bồ- tác của Bộ Thông
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Vậy ủy ban chúng tôi xin đề -nghị chúng ta thao -luận

đến các Mục khác.

chánh, đây là một kinh phí bất khả kháng, bắt buộc phải

có đề cho sự lưu thông khỏi bị gián đoạn lâu dài .

và kết luận . chúng tôi xin đe- nghị khoáng- đại bieu-quyết

bác bỏ toàn bộ ngân-khoản bồ-túc 68.166.000$ của Mục 24

về Bộ Cải- cách tiền-die và Phát-triềa Nông-ngu - mục,

Tôi xin quý vị vui lòng yểm trợ đề nghị của ủy-ban

là chấp thuận ngân sách bồ túc của Bộ Công chính là

432.000.000$.

O. CHŮ -TICH

O. CHŮ-TICH

Tiếp theo lời trinh-bày của ủy ban, chúng tôi xin đưa

đề -nghị của ủy ban ra và khoáng - đại biểu -quyết.
Quý đồng viện nào đồng ý chấp thuận 432.000.000. $

cho Mục 26 , Bộ Công -chánh, xin giơ tay .

Quý vị nào chấp-thuẫn bác- bỏ kinh-phí bồ- túc dành cho

Mục 24 gầy, xin giơ tay ?

60 vị chấp-thuận.

62 vị chấp -thun

Như vậy Mục 26 đã được chấp thuận qua.

Như vậy Mục 24 được chấp -thuận thông qua . Xin ủy

bạn tiếp -tục. . NGUYỄN-NGOC-LIÊN (Thuyết-trình-viên ).

6. NGUYỄN-NGOC-LIÊN (Thuyết-trình -viên). -
.

Chúng tôi xin mạn phép sang Mụ : 25 , Bộ Paát-triền

Nông -thôn. Về tài-khóa 1912 , BỘ Paít-triền Nông-thôn

không xin kinh-phí bồ -túc, cho nên chúng tôi xin quý đồng

viện và khoáng-đại thông-qua , và chúng tôi xin sang Mục

26. Bộ Công-chánh.

Chúng tôi xin mạn phép sang Mục 27, Bộ Giao-thông

và Bưu-điện . Ngân-sách nguyên-thủy năm 1972 của Bộ Giao

thông và Bru- điện là 2.07.860.000 $ và kinh-phí bổ túc

năm 1972 đề-pghị là 715.000.000 $. Sau khi ủy-ban chúng

tôi đã cắt xén, chúng tôi xin trình chi-tiet trước khoáng-đại :

Trong tài khóa 1972. Ngân sách nguyên thủy là 2,253

288,000$ , Bộ Công chánh đã xin Ngân sách bổ túc là 432

000,000 $. Chúng tôi xin trình trước khoáng đại đề nghị của

ủy ban chúng tôi là đối với các Chương từ 741 đen 673 của

Bộ Công -chánh, chúng tôi xin giữ y 432.000.000$.

Chương 743 của Mục 27, Nha Hang -không Dân-sự

nơi điều 3 kinh-phí dự-trù 72.340.000$, ủy-ban chúng tôi

đã cắt 12.340,000$ vì dự trù kinh phí về vật liệu và dịch vụ

điều hành quá mức nên ủy-ban chúng tôi đề-nghị chi giữ lại

60.000.000$.

Điều 7, Bộ Giao-thông Bru - điện đề-Nghị 25.160.000$,

ủy-ban chúng tôi đã cắt 5.160.000$ cho phù hợp với vật giá

gia tăng trên thực-tế mà Bộ Giao -thông Bưu-điện đã đềnghị

quá mức. Ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị giữ lại 20.000.000$.

Vậy chúng tôi xin đề nghị khoáng-đại ủng hộ ý kiến của

ủy - ban chúng tôi là giữ y de-nghị bổ túc của Bộ Công chánh

là 432.000.000$ .

6. VƯƠNG-SƠN -THÔNG-

Chương 745. Nha Khí-tượng-Tại điều 3 , Nha Khí

tượng đề-nghị ngân-sách bồ-túc là 43.70 0.0005, Ủy ban

chúng tôi cắt 8.700.000$ vì dự trù kinh- phí vật liệu và dịch

vụ điều hành quá mức Ủy-ban chúng tôi đề-nghị giữ lại

35.000.000$.

Chúng tôi xin nêu một câu hỏi là trong khi đất nước

đang còn chiến tranh như thế này, đường xá đang bị cắt đứt

mà Bộ Công -chánh xin thêm 432.000.000$ để làm gì ?

6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ tịch ủy-ban Ngân-sách

Tai -chánh).

Chương 746 , Nha Thủy-vận , nơi điều 3 đề nghị kinh

phí bồ-túc là 1,805,000,000$, ủy-ban chúng tôi đề nghị là

1.500.000$ .

Số ngân khoản xin đề nghị bổ túc cho bộ Công chính

lên tới 432.000.000$ trong đó có 409.000.000$ dành cho

Nha Tổng Giám đốc Kiều lộ.

Tổng kết lại , ủy-ban chúng tôi xin đề-nghi ngân sách

bồ-túc sau khi cắt xén còn lại là 688.495.000 $ trong ső

715.000.00 $ mà Bộ Giao thông Bưu- điện đềÔnghị. Chúng

tôi xin trình trước khoáng- đại và kính đề nghị khoáng-đại

chấp-thuận theo ý- kiến của ủy-ban chúng tôi ,

Như bạn Vương-sơn-Thông vừa nêu lên , trong tình

trạng chiến tranh hiện nay, những cầu cống đường xá trong

nước bị hư hại thì chắc là cần phải có một ngân sách cần thiết

và sửa chữa hầu tái lập sự lưu thông , chứ không thể nói rằng

vì còn chiến tranh mà không làm gì hết .

6. CHỦ TỊCH. ”

Quý đồng viện nào có ý kiến về Mục 27, kính mời lên

dien - dan .

Kính thuQuý vị .

Chúng tôi xét thấy rằng đối với Bộ Giao thông Công

Nếu không đồng viện nào có ý-kiến trái ngược với ủy

bạn, chúng tối đa-nghị quý đồng việc thông qua Mục 27.
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Quý đồng viện nào chấp-thuận kinh-phí bồ- túc

688,495,000 $ của Mục 27 , xin giơ tay ?

Quốc-gia , Ty y tế, các Bệnh viện Tinh, Nha y tế Công cộng

và các Trường Huấn luyện Y tế v.v...

59 vị chấp-thuận

Sau khi nhận thấy những chiết tính phần dự trù

70.000.000 $ không có gì quá mức, ủy-ban chúng tôi kính

xin đề nghị quý động viên biểu quyết chấp thuận toàn bộ

tổng số kinh phí 70.000.000$ xin bổ túc tài khóa 1972 của

Mục 28 Bộ y tế .

Như vậy Mục 27 đã được chấp thuận thông qua .
O. CHŮ-TICH

O. TRƯƠNG- NHU-THIỀM ( Thuyết- trình - viên ).
Quý đồng viện nào có ý kiến về Mục 28 , chúng tôi

kính mời lên diễn đàn. Nếu không ai có ý kiến trái ngược,

chúng tôi đề nghị khoáng đại thông qua Mạc 28. Quý đồng

viện nào chấp thuận kinh phí bồ túc 70.000.000$ cho Mục

28, xin giơ tay .

Chúng tôi xin phúc-trình tiếp-tục về Mục 28 , Bộ Y-tế.

Kinhphí nguyênthủy của Mục 28 Bộ Y tế là

1.870.109.000 $. nay dự-trà xin bồ-túc 70 000.000$ , đưa

tôngsố kinh - phí của tài -khóa 1972 lên 7.940.109.000 $. Chúng

tôi xin trình - bày chi-tiết về kinh-phí của các Chương được dự

tù xin bồ-túc.
60 vị chấp -thuật

Chương 621 , Văn- phòng Bộ và Cơ-quan Trực-thuốc

Bộ Y - ể liều 3 về vật-liệu và dịch vụ điều hành xin bồ .

túc 8.000.000 $; lý-do là sự gia tăng giá cả về nhiên liệu , Như vậy Mục 28 đã được chấp thuận thông qua .

C
Ô. TRƯƠNG.NHƯ-THIỀM (Thuyết trình viên).–Chương 622 , Nha Tiếp-rập Bộ Y - ể xin bồ -túc ở điều

3 về vật-liệu và dịch- vụ điều hành 30.000.000$.

Ủy-ban chúng tôi xin phúc trình về kinh phí bồ tác

tài khóa 1972 của Mục 29, Bộ Xã- hội .Tông -số 30.000.000 $ xin bồ-tác này được giải- thích

abr sau:

Tăng về hối-xuất mua bộ phận rời sửa chữa công

xa , và dụng-cụ Yếtế của Cơ-quan Tiếp-vận Trung-ương.

Kinh- phí nguyên thủy của Bộ Xã hội là 120.628.000 $ .

nay dự trù xin bồ tác 10.000.000 $, đưa tổng số kinh phí

lên đến 1.130.628.000 $ . Tổng số 10.000.000$ xin bỏ túc

này dùng vào việc bù đắp các khoản thiếu hụt gây ra do sự

thay đổi vật giá ở điều 3 về vật liệu và dịch vụ điều hành

của Chương 655 Văn phòng Bộ và Cơ - quan Trung-ương.
Chương 623. Các Bệnh- viện Quốc-gia và Trung-tâm Y

tế Toàn-khoa – Bộ Y tế xin bồ-túc ở điều 3 về vật liệu và

dịch - vụ điều hành kinh-phí là 10.000 000$ , lý - de gia tăng

giá cả về xăng phớt.

Chương 624, Các Ty Y-tế và Bệnh- viện Tin - Bộ Y

tế cũng xin gia tăng ở điều 3 về vật-liệu và dịch-vụ điều hành

kinh-phí là 18.000.000$ , lý - do giá cả gia-tăng về xắng nhớt.

Ủy-ban chúng tôi chỉ xin đề nghị giảm bớt 2.000.000 $

trên tổng số 10.000.000$ . vì dự trù quá mức. Vậy số kinh

phí dự trù bổ túc còn lại là 8.000.000$ , và như vậy tổng

số kinh phí tài khóa 1972 của Bộ Xã hội lên đến

1.128.628.000$.

6. CHỦ.TỊCH.Chương 625. Các Trường Huấn luyện và các Chương

trình Y-ẽ phụ–Bộ Y tế cũng xin gia -tăng ở điều 3 về vật

liệu và dịch- vụ điều hành 1.000.000 $ sự thay đổi giá cả

về xắng phớt .ve

Quý vị nào có ý kiến về Mục 29 , kính mời lên diễu-dan .

Nếu không đồng viện nào có ý kiến , chúng tôi đề nghị

thông qua Mục 29.Chương 626, Nha Y tế Công-cộng-Bộ Y-tế cũng xin

gia tăng ở điều 3 về vật - liệu và dịch -vụ diều hành 2,500,000$ ,

lý - do giá cả thay đổi về nhiên liệu .
Quý đồng việu nào chấp thuận kinh phí bỏ túc

8.000.00 $ cho Mục 29, xin giơ tay .

Chương 627, Viện Quốc-gia y tế Công cộng . Bộ y tế

xin gia tăng ở điều 3 về vật liệu và dịch vụ điều hành

500.000 $, lý do giá cả gia tăng về xăng phớt .

59 vị chấp thuận .

Kính thưa Chủ -tọa - đoàn,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Tông số kinh phí 70.000.000$ trên đây được dự trù

đài thọ một phần nhỏ về phụ cấp cho các nhân viên y tế ,

phần lớn còn lại dùng để bù đắp vào những sự thiếu hụt

do ảnh hưởng của giá cả trong việc điều hành các bệnh viện

Như vậy Mục 29 đã được chấp thuận thông qua .

Ô . NGUYỄN NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình-viên ) .–

Chúng tôi xin tiếp sang Mục 30, Bộ Lao động .

6
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Ngân -sách nguyên-thủy năm 1972 Bộ lao-dộng được đề

nghị là 177.087,00 $ và kinh-phí bồ- : úc 1972 là 1.000.000$

Ủy ban chúng tôi xin đe-nghị khoáng-đại giử y số kinh -phí

bồ-tác Bộ lao-động là 1.000.000 $.

nam người Kinh, họ chỉ mong tiếng nói của mình được đem

vào Quốc- hội để hòa chung tiếng nói của nhà nước, để phù

nước nghĩ tình mà lo cho mình. Đó là một sự thật kiên - nhiên

không thể chối cãi được.

O. CHỦ- TICH

Điều thứ nhì chúng tôi muốn nói là Thuyền đi bến ở .

Người Pháp chi ở tạm nơi nước Việt-nam , nhưng khi họ đi

rồi, đồng bào Thượng vẫn còn nổi tiếng Pháp, còn nhớ người

Pháp, và người Pháp vẫa xích -động được phong trào Fulro

khuấy rối nước Việt-nam trong bao nhiêu năm trời .

Chúng tôi xin đề -nghị quý đồng việc thông qua Mục 30

của Bộ lao- động.

Quý đồng viện nào chấp-thuận kinh-phí bồ- tác

J , 000.000$ của Bộ lao động, xin giơ tay.

Người Mỹ chi đến đây có mấy năm nay, mà rồi bây giờ

nhiều đồng -bào Sác-tộc không có đi học đầu bết, chỉ loanh

quanh với lực-lượng đặc biệt mà họ nói tiếng Anh hơn chúng

ta là những người có đi học, và rồi đây nếu người Mỹ rút

đi thì một số đồng-bào Sic-tộc tẻ nhớ người Mỹ. thương

người Mỹ hơn là thương người Việt. Vậy có phải là người

kinh chúng ta có một đứa con gái xấu xí , chúng ta bạc đãi nó

quá nên nó bỏ nhà đi hoang , rồi nó sẽ ra sao ?

58 vị chấp-thuận

Như vậy Mục 30 được khoáng - đại chấp-thuận thông qua.

Ô. TRƯƠNG.NHƯ-THIỀM (Thuyết-trình-viên) .

Chúng tôi cũng không lấy làm lạ khi bạn bè chúng tôi

có rất nhiều người tác-tộc làm công - chức cao cấp ở Bộ Sác

tộc đã cho chúng tôi biết rất nhiều tin-tức về những vụ bè.

bởi ở Bộ Sác-tộc . Nhưng những sự bê -bối này nó chi dính

líu đến cá -nhân của những người Công-chức hay là dính líu

đến một ông Tông -trưởng Sác-tộc nào đó ?
Mục 31 , Bộ cựu Chiến binh không dự-trù ngân-sách bồ

túc.

Ủy-ban chúng tôi xin phúc- trình về kinh - phí bồ-tác 1972

của Mục 32 , Bộ phát triển Sắc-Lộc .

Điều ấy không phải là một chánh -sách, không đủ để cho

chúng ta thay đổi chánh-sách của chúng ta đối với đồng bào

Sắc-tộc, nên chúng tôi nghĩ rằng dù muốn dù không cũng phải

chấp-nhận nơi này làm quê hương thì người kinh , người

Thượng phải ở với nhau đời đời .
Kinh-phí nguyên thủy tài khóa 1972 của Bộ phát-triều

Sắc-tộc là 722.644.000$ . nay Bộ phát-triều Sắc-tộc đề-nghi

kinh-phí bồ-túc là 4.400.00 $ tại điều 3 về vật liệu và dịch

vụ điều hành, đưa tổng số tigh - phí lệo đặn 72044.000 $.

Ủy- ban Ngân -sách Tai- chánh nhận thấy Bộ phát-triều

Sắc tộc đã được Quốc-hôi bieu-quyết chap-thuậg toàn bộ ngân

tách 1972 với 100 % tổng số tinh -phí đồ nghị là

722,644.000$ cộng thêm 180,000.00 $ phần ngoại-việu .

Còn một việc bº bối nữa cho rằng xin thêm tiền mà chiếc

tính và chi-tiêu không rành rẽ hay là quá lố. Điều đó chúng

ta cần phải thông-cảm , vì chúng ta đã chấp nhận đồng bào

Sắc-tộc chưa bằng chúng ta kia mà . Mà bằng chúng ta đã

làm gì ? Khôn cho quá rồi du- di, thôn cho quá rồi ăn cắp,

khôn cho quá rồi lập ra những ngân - ách đề gạt-gẫm Quốc

hội I

5

Thưa các anh, các chị,
Hơn nữa, tiếng và điều 3 đối với kinh-phí 1972. Bộ

phat- tiền Sắc-tộc đã được cấp một tổng số tinh- phí là

402.980.00 $ ủy-ban Nga 1 -sách chúng tôi nhận thấy và kinh

phí điều hành Bộ phát-tuềa Sắc-tộc không thể thi ?u được .

Vậy xin đề-nghị quý đồng viện biền-quyết giữ nguyên

kinh -phí 1912 là 722.644.9 ) $ , nghĩa là không cấp thởm

phần bồ-tác kinh- phí, vì không cần- thiết .

Bộ Ngoạ:-Giao đã xãi lỡ 500, 600 triệu , chúng ta kẹt ,

rồi chúng ta cũng nói : • thôi thông qua đi • . Bộ Giáo-dục

phát tiền bừa bãi hàng 500 , 600 triệu. Chúng ta cũng nói

• lở mồi , lỡ tiết rồi cù đi , thôi thông qua . Và bây giờ cả

đồng - bào Sắc -tộc chi gia có 4.000.000$ mà chúng ta cúp hết .

Chúng tôi là Dân-biều đối-lạp , chúng tôi thích cúp, bởi vì

cúp thì chúng tôi phải nội tuyến, chúng tôi phí tại Khối của

chính quyền.
O. VƯƠNG.SƠN THỐNG.

Chúng tôi , một Dân-biều thuộc đơn vị Sác-tộc ; vì quyền

lợi của cử tri Si -tộc, chúng tôi khi thiết yêu cầu quý vị

động lòng nghỉ đên tất cả đồng-bào Sắc-tộc của chúng và

chấp- thuận ngân-sách nguyên thủy năm 1972 và cộng thêm

một ngân khoảo bồ -túc là 4 400 00 $ vì lý do hiện nay giá

cả xăng phớt gia - tăng , có ảnh hưởng đón chi-phí di -chuyềa .

Tôi xin thành thật cám ơn tất cả quý vị trước.

Nhưng trái lại , tôi không muốn bởi vì chúng tôi phí

hại Khôi chính-quyền bằng sự chia sẻ thì chẳng qua đó là

sự chia sẻ đang-phái ở trong Quốc-học mà thôi . Chúng tôi

xin giữ điều này để rồi trăm năm nay ngàn năm sau chúng

ta sẽ có một chíah-sách hòa-đồng để một ngày nào đó chúng

ta thành -công, và khi ngưng bản sẽ không bị tạm Fulto tải

diễn ở đất nước này.

O. NGUYỄN NGỌCTÂN.

Nhìn lại các ghế ngồi ở phòng họp này, chúng ta thấy

rằng tất cả các Dân- bieu Sắc- tộc đều ở trong hai Khối của nhà

nước. Điều đó bao hàm dầy ý nghĩa, ý nghĩa ở chỗ đồng bào

Sác-tộc tự thấy mình chưa được phát-triệu bằng người Việt

Chúng tôi xin các anh , các chị thông-cảm mà đa nguyên

chi-phí bồ-túc của Mục này cho Bộ Sác-tộc để giữ chánh-sách

nhân-đạo hòa-ối với tất cả mọi người đã tự xưng là người

Việt-nam , dù họ nói rằng chưa chắc gì big Lạc-long- Quân

và BỊ Âu-cơ là ông tổ của họ, nhưug họ đã chấp- nhập nơi

này làm quê hương rồi .

8
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6. LƯU- QUANG-SANG. O. CHŮ-TICHC

Chúng tôi xin cám ơn đồng viện Nay-lo . Nếu không

còa đồng việc nào có ý kiến nữa , chúng tôi xin ủy - ban đúc kết.

Trước hết chúng tôi xin cảm tạ bai vị động việc của

chúng tôi mặc dù không phải là Dân-bieu Sắc-tộc mà đi lên

binh-vực để xin giữ nguyên gân -sách bồ-túc 1972 cho Bộ

Phát- triền Sắc-tộc, và quý vị cũng đã thảo luận nhiều về

Bộ này.

Ô, HỒVĂN -XUÂN ( Chủ-tịch ủy - ban Ngân -sách Tài

chánh).

Chúng tôi không dám nói dài dòng , mà chỉ xin đưa ra

một vài lý lẽ thực tế mà Bộ Phát-tiễn Sắc-tộc cần phải xin

bồ -tác kinh-phi 4.400.000 $.

Kính thưa Quý - vi.

Chúng tôi có bổn phận phải nói lên những ý kiến đã

phát biểu ở trong ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh. Sở di dối

với một số ngân khoản không có là bao nhiêu , chỉ có

4.4000 0008 của Bộ phát triển Sắc tộc, đáng lẽ cũng như

đối với các Bộ khác, một kinh phí không có là bao nhiêu

thì nên thỏa thuận và cho qua , nhưng có nguyên tắc được

thảo luận , được áp dụng cho cả ngân sách bồ tác năm 1972

cũng như ngân "sách năm 1973 .

Trong Ngân-sách dụ-trù cho năm 1972 của Bộ Phát

triển Sºc- tộc, Bộ này không có tiền liệu trước những trường

- hợp vật giá leo thang bất ngờ do những giải-pháp của Bộ

Kinh-tế đã ảnh hưởng rất nhiều trong vấn- đề phiên-liệu và

chi-phí điều hành tại Bộ này.

O

Mục 32 Bộ Phát • triền Sắc - tộc xin tăng - cường

4.400.000 $ là để thanh thỏa những phần tăng chi do giá

chuyên chở Air Việt-nam đã tăng 100 % trong năm 1972.

- Thêm vào đó những biện-pháp của Bộ Kinh-tế đã làm cho

giá xăng phớt gia tăng.

Một ủy viên trong ủy-ban chúng tôi đã đưa ra đề nghị .

là khi cứu xét ngân sách bỏ túc năm 1972 cũng như sẽ cứu

xét ngân sách năm 1973 , tối đa phải loại bỏ những chi phí

có thể nói là chi phí dề mà phô trương , Chúng tôi xin nói

lại cái tiếng của bạn đồng việc đó là < depense de prestige ,

và những chi phí có tính cách ưu đãi thành phần nào < depende

préférentielle».

U.

Chúng tôi cũng xin kính trình quý vị là năm 1972 ,

Bộ phát-triền Sắt-tộc đã nhận được rất nhiều xe do các cơ

quan Mỹ giúp. Trong số các xe nhận được thì một số đã gởi

về các Ty và một số còn lại đang sử-dụng tại Trung ương

Hai nguyên tắc đó đã được ủy ban Ngân-sách Tài-chánh

thảo luận và biểu quyết với một đa số tuyệt đối trọng ủy

ban . Cho nên , đối với Bộ Phát triển Sắc tộc , chắc quý vị

còn nhớ khi thảo luận về ngân sách năm 1972, khoáng đại

Hạ-nghi-viện chúng ta cũng nhìn nhận có những sự dự trù quá

đáng.

Do đó chúng tôi nghĩ rằng vấn - đề chi phí về nhiên-liệu

nhất định phải gia tăng cho Bộ Phát triển Sác-tộc vì đây là

chi-phí bắt buộc. Còn nếu quý vị nói rằng số tiền 4.4000.000$

này không trực tiếp tới đồng bào các Sắc-tộc nghèo khổ,

thì chúng tôi cũng xin thưa rằng trong những chương trình

" phát triển Sắc-tộc, nhữbg số tiền mà quý vị đã chấp-thuận

để trợ- cấp nuôi ăn cho học-sinh , nuôi ăn cho cán bộ thì nếu

không có chi- phí điều hành thì làm thế nào để thực-hiện những

chương trình đi đến các địa-phương được

Cũng như tất cả các Bộ khác khi dự trù ngân sách lúc

nào cũng có một sự gia tăng nhưng riêng đối với Bộ Phát

triển Sắc-tộc , tuy không phải là ở trong lĩnh vực y tế và

giáo dục , nhưng trong tinh thần giúp đỡ tối đa các thành

phần Sắc tộc khoáng đại Hạ-nghi-viện đã chấp thuận 100 / >

số dự trù ngân- sách cho Bộ Phát triển Sắc tộc .

Do đó tôi nghĩ rằng những chi-tiêu ở địa phương cũng

rất cần thiết để thực hiện các chương -trình này . Vì vậy chúng

tôi trân trọng xin ủy - ban Ngân-sách xét lại và xin tu-chính đề .

nghị của chúng tôi là xin giữ nguyên phần tăng 4.40 ).000$.

Chúng tôi cũng xin quý vị đồng việu hoan hỉ yêm trợ quan

đêm trên đây của chúng tôi .

Dù biết rằng trong số 722.644 000$ đó có những sự

dự trù quá đáng nhưng khoáng đại Hạ- nghi -viện đã chấp

thuận toàn thể , và lên Thượng-nghi -viện chắc các ủy viên

trong ủy-ban Ngân sách Tài-chánh năm ngoái đã chịu đựng

những sự chỉ trích của Thượng-nghi-si cùng đại diện cho

các sắc tộc ,

1

Xin đa tạ Quý vị.

Trong số 722.644.000$ này, Vị Thượng-nghi-ai đó đã

chi cho chúng tôi thấy ít lắm trong đó có hơn 100.000.000$

đề chi-tiêu xa-xi . Mặc dầu vậy . ở trong Liên ủy- ban hai

Viện chúng tôi đã đề nghị chấp-thuận phúc- nghị của Tòng

thống và tái lập số kinh-phí 722,644,000$ cho Bộ Phát

tiền Sắc-tộc.

(V& tay)

6.NAY LO.”

Tôi mạn phép xin lên đây để trình bày về việc ngân

tách bồ -tác viên khoá 1972 của Bộ Phát -tiền Sắc-tộc . Tôi

xin kêu gọi Cụ Chủ-tịch Harrghị -Viện và quý vị Chủ-tich

ty-ban cùng toàn thể quý vị Dân biểu khối 8 Khối lấy ủng
g

hộ và 8 úp chúng tôi giữ nguyên đê-nghị của Bộ Phát

Tiền Sắc tộc là xu bồ-túc 4. 400.000 $ bầu chúng ta có đầy

đủ sức mạnh và phương -tiện để chống Cộng. Lập -trường của

chúng tôi là vẫn ủng-hộ chánh-phủ Việt-nam Cộng -Hòa,

Vì nhớ tới những việc đã làm trong năm 1972 và áp

dụng những nguyêa-tắc mà ủy-ban đã thảo-luận và biểu-quyết

có ghi vào biên bản , cho nên đối với kinhphí tương đối là

co hẹp với số 4,400 00 1$ không đáng bao nhiêu , nhưng đó

là một nguyên-tắc đã được bều- quyết trong ủy-ban , chúng tôi

rất tiếc là không thể tu-chính đề nghị của một số đồng việc đã

lên trước đây đề xin yêu cầu tái lập kinh-phí 4.400.000 $

cho Bộ Phát-triềa Sác-lộc được.

Xin chúc quý vị nhiều may mắn và đoàn kết chặt chẽ

Nêu như số tiền này cần thiết để gia tăng những món

ăn , những quần áo cho các học sinh hay cho các thành phần

sắc-tộc thì số tiền 4,000,000$ hay 40.000.000$ chắc chắn
để chống Cộng.
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Kính mời động viên Lê-văn-Diện .khoáng-đại Hạ-nghi-viện cũng như trong ủy-ban Ngân-sách

sẽ sẵn sàng cung cấp . Nhưng đây là kinh-phí về vật liệu và

dịch vụ điều hành . Ố, LÈ-VĂN-DIỆN.

Tất cả các Bộ đã bị cắt ít lắm từ 10 tới 20 % ; riêng

Bộ Phát-tiền Sắc-tộc không hề bị cắt . Đáng lẽ Bộ Phát

tiền Sắc-tộc nền dự trù và giới hạn sự chi-tiêu của mình

trong số ngân khoản 722.644 000$ được chấp- thuập 100%

hồi đầu năm 1972.

Chính chúng tôi là một người đã biểu quyết vừa ủng

hộ , vừa không ủng hộ , vì tâm trạng của chúng tôi lúc bấy

giờ chưa quyết định được. Nhưng giờ phút này tôi đã suy

nghi ký và có lập-trường có ràng là chúng ta nên ủng - hộ cho

lưu giữ lại kinh phí này vì tôi xét rằng 4.000.000$ không

ăn thua gì , mà đối với một Bộ quan trọng, một Bộ mà như

một đồng việp vừa lên đây mới là nó biểu hiện tình đoàn kết

giữa những người kinh và những người không phải là tinh .

Vì thế , chúng tôi rất tiếc là phải đưa ra ý-kiến của ủy

ban chúng tôi là bác bỏ toàn bộ số kinh phí 4.400 000$ cho

Bộ Phát-tiền Sắc-tộc . Trong trường hợp quý vị muốn chọn lựa

giữa sự chấp -nhận hay không chấpnhận kinh-phí đó thì còn

tùy toàn quyền khoáng-đại Hạ-nghi-viện .

Chúng tôi nghĩ rằng nếu một ngân sách bỏ túc từ

10,000,000$, 20.000.000$ trở lên thì chúng ta nên xét lại ,

còn đối với một ngân sách quá ít như vậy nếu chúng ta cắt

hết , điều đó tỏ ra có hơi độc ác chăng ?Riêng Thuyết-trình-đoàn chúng tôi có bổn phận phải

tuân hành những gì đã biều-quyết trong ủy-ban . chúng tôi

không thể chấp-nhận tu-chính khoản 4.400.000$ của Bộ

Phát triển Sắc-tộc trong Mục 32.

Hơn nữa , hai đồng việp Lưu-quang - Sang và Nay - Lo

lên diễn đàn đã không đưa ra một lý luận nào mà chi đưa ra

những lời tha thiết kêu gọi chúng ta yem-trợ cho Bộ Phát

tiền Sắc-tộc , Với những lời tha thiết kêu gọi và yêu -cầu như

vậy mà có hai mươi mấy đồng viện của chúng ta không chịu

chấp thuận thì kể ra cũng hơi ác đức một chút .

Như vậy, chúng tôi xin đề-nghị ông Chủ-tịch cho biều

quyết ý-kiến của ủy-ban là cắt bỏ số đề-nghị kinh-phí bồ -túc

4.400.000$ của Bộ phát-triền Sắc- tộc, và trả lại kinh -phí

nguyen-thủy năm 1972 là 722.644.000$ ,

6. CHỦ- TICH

Bởi các lẽ đó , chúng tôi xin quý đồng việu tên xét lại

và xin ông Chủ-tịch cũng đừng cho thảo luận quá dài vì vấn

đề không có gì quan -trọng cho lắm vì xin cho bều -quyết lại .

Tôi tin tưởng rằng lần biểu -quyết này chắc toàn thể quý đồng

viện của chúng tôi sẽ chấp thuập 100% ngân-sách bồ-túc do

Bộ Phát-triều Sắc-tộc đề-tghị .

Có hai yukiến ; Ý-kiến của ủy-ban là bác bỏ kinh -phí

bồ-túc , và ý kiến của một số đồng việp là lưu giữ số kinh

phí bồ -túc.

Xin cám ơn Quý Vị.
Chúng tôi xin đưa ra ý-kiến của ủy ban trước đề khoáng

đại bieu-quyết .

(Vê tay)

Quý đồng viện nào bác bỏ kinh-phí bồ-túc dành cho

Mục 32. xin giơ tay . O. TON -THẢT-BONG.–

27 vị chấp-thuận

Chúng tôi lên đây để xin trình-bày quan-điểm của một

ủy- viên trong ủy-ban Ngân sách. Sự thật. Khi chúng ta đem

ra trình bày ngân- sách tại khoáng- đại thì nhiều chi-tiết không

được dề-cập đến.

*

Như vậy, không đủ túc - số là 1/3 của tổng số quý vị

Dân-biểu.

Chi-tiết thú-nhút , chẳng hạn như khi trình- bày về Ngân

sách 1972 của một Bộ, không khi nào chúng ta có quyền có

một viện ảnh về những sự chiết tính dầu bê tha , dầu lũng

đoạn , không hợp với chánh-sách và thực trạng của quốc-gia

trong giai -doạn hiện - tại , thì ủy-ban Ngân- sách và Thuyết

trình-đoàn cũng không được quyền nêu ra.

Chúng tôi xin đưa đề-nghị thứ nhì ra đề khoáng - đại

biểu -quyết .

Quý đồng viện tào chấp-thuận lưu giữ kinh-phí bồ -túc

4.400,00 0 % cho Mục 32, xin giơ tay .

Tuy nhiên , trên tinh -thần làm việc thì ủy ban chúng tôi .

trong lúc duyệt xét ngân sách , phải chú ý đến cả hai yếu-tố

đó. Tất nhiên ngân-sác h bồ- túc năm 1972 phải làm tiêng.

Tuy nhiên , sau khi xét lại thì cũng phải du-do từ điểm này

qua điềm nọ .

40 vị chấp-thuận.

Như vậy cũng không đủ túc-số hợp- lệ .

Chẳng hạn như về Bộ Sắc tộc , tôi không đứng trên quan

điểm của Ong Chủ-tịch ủy-ban Ngân -sách , và trong lúc bàn

cái thì tôi đã đứng trong quan-diềm của các anh em Sắc-tộc

hiện diện ở đây để nói lên tiếng nói bênh vực những anh em

trong cùng khối của tôi ,

Nhưng sau khi anh Chủ-tịch Ủy ban đã trình bày nguyên

tắc rằng : “ Chúng ta kháng có thể làm việc bê tha được, không

có thể dung-túng thứ 3 vấn-de chi-phí quá đáng, nhất là

Chúng tôi đề nghị quý vị mở lại cuộc thảo luận về Mục

32 , để chúng ta có thể đi tới một sự dung-hòa ồn -thỏa giữa

các khuynh- hướng.
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một người bà con nghèo ở trong gia đình nội các Việt-num

hay không ? Và nếu nghĩ rằng số tiền chi phí đó có nhiều

điệu bê bối chăng nữa, chúng ta đã làm chính trị tức cũng

phải chấp thuận một tỷ lệ nào đó để mà đạt được mục tiêu

chính trị .

những chi- phối của Bộ liên -Hệ ước-tính một cách không rõ.

ràng liên quan đến những dịch-vụ như là dịch -vụ dì gây uy

thế cá-nhân trong một vài cơ-quan ở trong Bộ. tất nhiên là

< depende de prestige ” , hoặc là một vài dịch-vụ chi có tính-cách

riêng rẽ thôi chứ không liên-quan đến công -vụ .

Ở đây, chúng ta không nên đề-cập đến ch : -tiết đó , nhưng

trên tổng quát, thì trên kinh-phí 722.644.000$ của năm 1972,

Bộ Sắc tộc có lẽ vì sự khiếm-khuyết của nhân-viên chiết -tính

trong Bộ đã có nhiều sự vụng-về trong lúc trình - bày. Những

sự vụng về đó đã tỏ ra tinh-thần chiết-tinh không được đúng

đắn theo nguyên tắc chiết - tính về ngân-sách .

Mục tiêu chính trị mà chúng ta nhắm là cái gì ? Với

một sự cố gắng ngày nay chúng ta có Bộ Phát triển sắc tộc,

chúng ta đã dẹp được phong trào Fulro và tạo sự an lành

trong hàng ngũ đồng bào sắc tộc.

Tuy vậy, khoáng-đại chúng ta cũng đã chấp thuận cho

ngân sách đó . Đón giờ này , ngân - sách đó đã được thông

qua, đã được sử dụng trong vòng một năm trời lại bày ra

vấn-đề thêm 4.400.000$. Nếu chúng ta công nhận số tiền

4.400.000 $ đó thì coi như là chúng ta lại công nhận việc

làm bé tha thêm một lần nữa .

Ngày nay với 4, 5 triệu bạc nghĩ rằng chưa hẳn đủ dài

thọ một chuyến du hí của một Ông dân cử nhà giàu , 4 5

triệu bạc chưa đài thọ được một cuộc du hí của một Ong

Tông-trưởng hay một Phái-đoàn , mà chúng ta cứ nhất định

theo nguyên tắc để tạo mối hiềm khích mà trong tương lai .

bên kia là anh Cộng-sản sau lưng còn người Pháp và đủ thứ

người khác sẽ khai thác vấn đề đó , nhỏ xé ra to và sau khi

ngưng bắn , chúng ta sẽ có những sự lục đục trong giới đồng

bào Sắc-tộc

Mặc dù ở trong ủy-ban Ngân -sách, đứng trên quan

niệm của các anh em sắc-tộc , chúng tôi đã cương-quyết

chống đối với ông Chủ-tịch ủy-ban , nhưng sau khi đã trình

bày và thảo-luận chung , chúng tôi đồng ý với nhau bằng cắt

ngân- ách đó và cũng đã du-di một phần nào cho ngân-sách

1973 , nó lẽ điều hành và nó quan-trọng hơn mặc dù ngân

tách 1973 của Bộ Sắc-tộc cùng lại đi vào vết xe cũ , tất

nhiên là sự ước-tính có phần không đứng đắn như các Bộ

khác.

Chúng ta mua sự an lành đó , chúng ta mua hai chữ

bình an đó trong vấn đề Sắc-tộc thì 4 tỷ bạc cũng còn có thể

xài được, tại sao chúng ta cứ khư khư giữ một cái nguyen

tắc vì 4 triệu lưới bạc ?

Chúng tôi kính trọng nguyên tắc , chúng tôi đã từng nói

đến vấn đề nguyên tắc trên diễn đàn này , nhưng đây là lần

dầu tôi thiết tha kêu gọi sự rộng rãi của quý đồng việt hơn

nữa, Anh em đừng quên rằng người Việt-nam mình thường

nói câu “ khó chưa từng thấy của .
Trong buổi thuyết trình và kết thúc về ngânsách, ông

Chi-tịch ủy - bap Sắc-tộc cùng hiện diện và ngồi trước mặt

tôi, có lẽ ông đã đồng ý những nguyên-tắc mà chúng tôi đã

tải thích và đã trình bày ở trong ủy - ban. Có một số kgười nào đó hồi nào tới bây giờ chưa có

mức sống , chưa có địa vị , chưa có ra đời , rồi bây giờ có

tiền , có địa vị , có say sưa , thế nào cũng có một vài hình

động bê-bối , xài ph .

Trên tinh-thần đó , mặc dù đứng trên quan-diềm đã nói

lên tiếng nói binh-vực các anh em sắc tộc , nhưng chúng tôi

hoàn-toàn đồng:ý dề cho công việc làm đàng hoàng, và cũng

trên tinh thần có thể du di về ngân-sách 1973 cho các oh

em vắc-tộc, đứng trên quan điểm của Thuyết-trình-đoàn là

không chấp-nhận ngân -sách 4 , 400.000$ mặc dù ngân-sách

đó tất ít ỏi .

Đó là vấn - đề mặc cảm vì muốn tỏ ra là mình cũng giống

các ông này, ông nọ ở Mỹ. ở Pháp. giống như mấy ông

Tông -trưởng người Kinh cái gì cũng có, không thua gi , rồi

đâm ra có những sự be-bối đó .

O. NGUYỄN-NGỌC-TÂN Nệu chúng ta thông cảm được cái mặc cảm tự ti ở trong

lòng người đồng-bào Sắc-tộc của chúng ta thì dù bao nhiêu

tiền chúng ta cũng sẵn lòng chứ sá gì chỉ có 4.500.000$ .
Lúc này, chúng tôi đã từng nói rằng chúng tôi đã nhận

được nhiều tin tức về nhữbg việc bê bối ở Bộ Phát-tiền Sắc

tộc, chúng tôi không lạ gì những việc mà anh bạn vừa nói

trước chúng tôi .

Chúng tôi nghĩ rằng dù muốn dù không , chúng ta hãy

bình tâm , xét lại trong lương tâm và chủ thầm kín nhất của

trái tim của chúng ta đề có thể chúng ta thành thật xét coi

chúng ta nhìn đồng bào Sắc tộc dưới cặp mắt nào . Mao-trạch

Đông làm chủ được nước Trung-loa là một nước đầy dẫy

bao nhiêu sắc tộc . Nó là một cái “ tả phí lù • sắc tộc mà anh

Trung-cộng điều hành được là vì ảnh có một chánh -sách khéo

léo pdo do .

Giả tỷ bây giờ nói rằng mỗi người Dao - biều chúng ta ở

đây mỗi tháng rút bớt 5.000$ trong phụ cấp của mình và

đóng cho đến mặn nhiệm- kỳ nầy để trừ số tiền 4.500.000$

, đó để mua cảm tình của anh em Sắc-tộc thì ai là người từ

chối 5.000$ một tháng để mua cảm tình của anh em Sắc-tộc

xin hãy giơ tay lên ? Vì lý do đó tôi xin giữ lại số kinh- phí

de-nghị nguyên-hiện cho Bộ Sắc-tộc.

(V& tay)

Ô . NGUYỄN-TRONG-NHO.

Miền Bắc Việt-nam chúng ta cũng có rất nhiều sắc-tộc ,

Bào Thồ, nào Mán , Đào Mường , bào Thái , mà anh Cộng

sản ngoài kia vẫn điều hành được , bởi vì người ta nói rằng

•đi với phát thì mặc áo cà sa , đi với ma phải mặc áo giấy ” ,

Chúng tôi là một ủy-viên trong ủy-ban Ngân-sách Hạ

nghi-viện pháp-phiệm II . Suốt hai năm qua và cho tới giờ

phút này , chúng tôi vẫn không thấy lý do cần -thiết và thay

đôi quyết định của ủy ban , nhất là chúng tôi không thể nào

quan-niệm đây là một sự mua cảmộtình của những đồng bào

Thượ68 của chúng ta.

Chút g ta nhìn lại Bộ Phát- triền sắc tộc , xem từ cái nhà ,

từ cái sân, từ văn-phòng, có phải là Bộ đó đóng vai tuồng
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Chúng ta sẽ không thể nào mua được cảm tình của họ

bằng 4.000.000$ của ngân-sách. Chúng tôi cũng xin thưa

rằng 4.000.000$ này không đến tay những người đồng bào

Thượng của chúng ta , mà 4.000.000 $ này là để cho những

người đang làm việc tại Bộ Phát -tiềa Sắc-tộc sử -dụng.

khoản không phải bật khi tháoa mà cũng cao , không phai

hữu ích cho việc phát triển đời sống đồng bào thiểu số của

chúng ta , cho nên ủy-ban chúng tôi đã không ngần ngại . Ban

khi cứu xét thận trọng, bác bỏ những tu chính ; và cho tới giờ

này chúng tôi vẫn không thấy có điều gì cần thiết để thay

dồi quan điểm của ủy ban chúng tôi .

6. LƯU- QUANG-SANG,

Ví dụ như một vị động viên đã cho biết là năm nay

người Mỹ có tặng cho Bộ một số xe hơi, cần thêm xăng thành

ra cần thêm tiền đề chi dụng. Sở di chỉ với một số tiền

4.000.000$ mà chúng tôi trong ủy-ban đã cương-quyết không

chấp nhận là vì ủy- ban dã nhớ lại rằng trong năm 1972 khi

ủy - ban cắt xén ngân- sách của tất cả các Bộ cho tới mức 20%.

thì trái lại với Bộ Phát-triền Sắc-tộc ủy-ban đã dành một sự

nâng đỡ đặc-biệt không cắt xén một đồng bạc nào cả.

Trước hết , chúng tôi xin đưa ra một nhận xét là vấn.

đề ngân sách bổ túc cho niên khóa 1972 của Bộ Phát -triều

Sắc -tộc chỉ lên 4.400,000$ . Tôi không ngờ sự việc này đã

gây ra một cuộc tranh luận hết sức sôi nổi tại diễn đàn Hi

ogbi- viên.

Riêng chúng tôi , chúng tôi xin có một vài ý kiến như sau :
Như quý vị đã biÖt , ủy - ban chúng tôi đối với ngân sách

bồ- túc của tất cả các Bộ, đã cứu xét một cách hết sức thận

trọng và tự thấy phải nói rằng chúng tôi đã có thể hinh-diện

về sự cố gắng làm việc của toàn thể ủy-ban chúng tôi . T )- Chúng tôi hoàn toàn kính trọng ý kiến của ủy - ban

Ngân-sách Tài - chính dựa trên hai nguyên tắc là không cho

phung phí mà ủy-ban gọi là “ phung phí đề gây uy tín cá

phân • hoặc là “ phung phí phô trương” . Nguyên tắc đó chúng

tôi hết sức đồng ý .

Chúng tôi đã không chấp-nhận những nguyên-tắc đặt ra ,

đó là những chi-phí xa-xí , những chi-phí có tính cách trình

diện . Và ngân- sách bồ-túc được đặt ra là chỉ nhằm mục

đích đáp ứng những chi- phí bất khả kháng, không thể dự-trù

được ở trong ngân sách Quốc- gia dệ-trình tại Quốc-hội hàng

năm

Tuy nhiên , riêng về dự trù kinh-phí bổ túc của Bộ Phát

tiền Sắc-tộc , chúng tôi nghĩ rằng không có gì gọi là phộ–

thương cũng như là để gây uy-tín ở cơ - quan này buy cơ .hay .

quan DONếu như Bộ Phát triển Sắc-tộc đề-nghị một ngân-sách

40.000.000$ như là một nhu-cầu bất khả kháng dễ trợ cấp

cho các nạn nhân chiến cuộc đặc- biệt của đồng bào Thượng.

của đồng bào thiểu số hay là để nuôi ăn thêm cho một số

học-sinh , sinh viên của đồng bào Thượng thì chúng tôi tin

rằng 40.000.000 $ đó sẽ có thể được chấp-nhận toàn vẹn .

Thưa Quý-vị, ông Tông-trưởng Phát triển Sác-tộc là

ông Nay-Luet là một người có ít nhiều khí -thế cách mạng, 1

một người bất chấp mọi hình thức nghi-lê, một người rất đơn

giản và khắc- khô.

Nhưng 4.000.000 $ không phải là ngân- sách bất khả

kháng và cũng không nói lên được sự hữu -ích của nó , cho

nên chúng tôi không thể nào chấp nhận ngân sách đó vì

chúng tôi không tìm ra được lẽ phải cho hành động của chúng

tôi .

Chúng tôi cũng không tin rằng Bộ phát- triền Sắc-tộc có

thề chủtrương những chi -phí như vậy và chúng tôi nghi răng

số ngân -khoản dự-thù của Bộ Phát -triền Sắc-tộc la

4. 400.000 $ đó tính ra không thấm vào đâu cả so với pháp

chi- phí cần-thiết ,

Chúng tôi cũng nghĩ rằng nhiều bạn như bạn đồng viện

vừa mới nói , nếu cần , một Dân-biều ở đây có thể đóng góp

một tháng 5.000$ cho tới tận nhiệm kỳ của chúng ta như

là một hành vi nâng đỡ đồng bào thiểu số.

Sau khi đã tham-khảo ý-kiến với Bộ sở quan, chúng tôi

phận thấy rằng số tiền đó rất cần-thiết chứ không phải là

chi phí gọi là “ de- luxe ) . Do đó , chúng tôi không biết nói gì.

hơn là chúngẦtôi không muốn dài dòng tranh-luận về vấn - da

này.
Nếu đồng viện đó đặt lời yêu-cầu mà nếu lời yêu-cầu đó

không làm thường tồn tới lòng tự ái của những đồng viện

khác của chúng ta thì tôi chắc chắn rằng tất cả những đồng

viện có mặt đều chấp nhận .

Chúng tôi xin đề tùy quy-vị quyết - định. Riêng chúng tôi

chúng tôi cũng mong mỏi nếu có thể được xin quý vị duy trì

số ngân-hoản đó.

8. HUỲNH-VĂN-LẦU.

Nhưng, thưa quý vị . chúng ta đừng dặt vấn - đề mua

tình cảm bằng 4.001.00 $ ở đây. Tại sao không phải là

40.0 0.000 $ ? 4.000.000$ không mua được ai . Chúng ta

sẽ chỉ có được cảm tình và tình đoàn kết của những đồng

bo thầu số của chúng ta nên chúng ta chứng tỏ chúng ta

đàng hoàng , chúng ta yêu thương họ thật sự.

Lúc này, chúng tôi rất dồng ý với ủy-ban Ngan-sách

nên chúng tôi không có giơ tay , biều-quyết , nghĩa là bác bỏ

chi-phí 4.400.000$ . Sự bác bỏ nầy không phải là chúng tôi

không có thiện-cảm với đồng-bào Sác -tộc , vì sự bác- bỏ này

rất hữu-lý và do ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách cho biết

rằng ngân sách năm 1972 của Bộ Phát-trict Sắc-tộc hoàn toàn

được chấp thuận 100% trong khi các Bộ khác bị cắt xén tử

20% hoặc 10 %

Nếu cơ-quan đang đặc-trách về việc phát -triền sắc-tộc

tận lực làm việc với những ngân khoản dược cấp phát thì tôi

tin rằng đời sống của đồng bào thiểu số của chúng ta được

nâng dở và phát triển nhiều hơn,

1

Thưa Quý vị , Như vậy , nếu Bộ Phát- tiền Sắc-tộc bị cắt xén cùng với

các Bộ khác một cách nhân-nhượng chừng 5 % đi nữa thì tố

tiền cũng lên đến ba mươi mấy triệu. Nhưng vì ưu-đi dối

Tới đồng - bào Sác-lộc chúng ta phải giữ lại cho toàn vẹn

Chú g tôi xin thưa với quý vị là chính con số

4,000,000$ đó thúc dục chúng tôi nghĩ rằng đây là một ngân
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Cho nên sự cắt xén của Ủy-ban Ngâ1- ách, theo quan

niệm của chúng tôi đây là một sự cảnh cáo đối với sự

phí -phạm mà có lẽ mỗi tỳ bổ túc ngân-sách Bộ nào cũng đều

đưa n dù ít , dù nhiều để dành lại phần ngân - ách đã bị cắt xén .

này như thế nào chúng tôi đã trình cùng quý vị và tùy khoáng

đại quyết định chip thuận hay không chấp thuận nguyên-tắc

cấp thêm 4.400.000$ cho Bộ Phát- triềa Sắc -tộc và trả phần

xăng phớt kệ từ 1-1-1972 . Hắn quý vị cũng biết xăng phớt

gia tăng từ ngày nào và gia tăng tỷ số là bao nhiêu.

O. TRẦN-CONG- ĐỊNH.

Đềnghị kinh phí 4.400.000$ này có thể là một đề-nghi

xu hướng và tự cắt xén này để cảnh -cáo những cấp bộ lãnh .

đạo của Bộ Phát triển Sác-tộc hơn là cắt xén đề giáo bớt

phần thiếu hụt của ngân-sách quốc- gia. Vấn - đề này gây tôi

nồi là do ông Dân-bieu Nguyen-ngọc-Tân đô tất cả trách nhiệm

trên đầu hai khối Độc-lập và Cộng hòa.

Trong vấn đề thảo luận ngân sách bổ túc cho Bộ Phát

triển Sắc-tộc với một ngân khoản bổ túc là 4.400.000$ . đã

đưa đến một cuộc tranh luận sôi nổi và rất nhiều ý kiến đã

nêu tả trong vấn đề này.

Và điều Tân nói , chúng tôi muốn trả lời trước diễn đàn

Quốc- hội như vậy để chứng minh rằng hai khối Cộng -Hòa và

Độc -lập này không phải là cố anh em phe đảng trong này rồi

chúng ta bất chấp cả nguyên tắc của quốc-gia.

Tôi nhận thấy rằng trong ngày hôm nay , vấn - đề bồ- tác

cho ngân-sách năm 1972 là một điều quan trọng và những

quan điểm di động mà quý vị đưa ra từ sáng đến giờ cũng

đã trình bày với nhiều quan niệm và lập-trường ở diển-đản

này rồi . Vì thế tôi nghĩ rằng nếu đem 4.400.000$ dùng có

tính cách làm chính - trị bằng cách gọi là nâng đỡ cho đồng

bào sắc-tộc thì tôi nghĩ rằng quan niệm đó không đứng vững.

Cát xóa như vậy chứng tỏ là ủy-ban Ngân-sách hay Khối

Cộng-hòa làm việc rất đúng đắn và nghiêm chỉnh, mặc dầu

da số mà em ở trong hai Khối Cộng hòa a Bộc-lập.

Kính thưa Quý bạn đồng- viện ,

Trước một vấn đề hết sức khó-khăn, cho nên hồi này

có một bạn đồng viện ngồi bên chúng tôi yêu- cầu chúng tôi

nên chấp nhận quan điểm thứ hai . Nhưng chúng tôi vẫn bách

bỏ ý- kiến đó nếu chúng tôi không giơ tay

Vì sao vậy ? Bởi vì đây là một lẽ mà công bằng và

hợp-lý là mang lại ích-lợi thiết thực cho mọi người công:

dân và đồng bào chứ không phải đây là sắc-tộc cần được

chú trọng hơn hoặc là xem đây như một phương tiện để vận

dụng chánh-trị theo những quan niệm thông thường với xu

hướng ban ơn không hợp-lý:

và kết luận, chúng tôi thấy số tiền không là bao nhiêu ,

như vậy Ủy-ban Ngân-sách cũng nên chấp nhận và cảnh-cáo

những người lãnh-đạo Bộ Phát-triềa Sác-tộc làm việc phải

cho nghiêm-chinh.

Thứ hai nữa , tôi nghĩ rằng ủy ban Ngân -sách bao giờ

cũng thận trọng, cân nhắc và cứu xét rõ ràng về những Mục,

Chương với những bản chi tiết trong việc chi-tiêu của các Bộ

thì qua 4.400.000 của Bộ Phát-triềa Sác-tộc đã đưa ra đồ

bieu -quyết nhưng không đủ tục số , tôi mong rằng ủy - ban

Ngân -aách sẽ tái xét vấn- đề đó và đưa ra lập-luận cũng như

một đề-nghị hợp-tình hợp-lý , hoặc giảm phần nào để cho

khoáng đại bieu-quyết.

Với số tiền 4.4000.000$. chúng tôi nhận thấy không

phải là một sự khó khăn hay là sự tốn kém nhiều cho ngân

sách quốc-gia . Chúng tôi ước mong Ủy-ban Ngân-sách vui

lòng xét lại và chấp-nhận vấn-đề nầy .

O. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch ủy- ban Ngân - sách Tài
chánh).

Vì đề nhắc lại điều đó,chúng tôi cũng xin đề nghị một

lần nữa , đáng lẽ vấn-đề này chúng tôi sẽ nói vào một dịp

khác, nhưng tôi nghe rằng giờ nào việc nấy , “ toutes les cho

se: en don temp4 ” . nếu ngày mai đây đưa vấn-đề này trong

buổi hội-nghị khoáng- đại e rằng chậm trễ .
е

Sở dĩ chúng tôi lên đây là đề trình -bày những chi -tiết

mà ủy- ban chúng tôi có trong khi quý vị không có. Hồi đầu

năm 1972, khi chiết-tính ngân-sách Bộ Phát-triền Sic-tộc đã

chiết-tính xắng, nhớt cho tất cả những xe của Bộ Phát- triền

Sác-tộc dù hiện có hay ky - vọng tiếp nhận.

Hôm nay tôi nhận thấy có những vấn đề giải-quyết chưa

hợp-lý vì theo lời tuyên- bố của ủy ban Ngân -sách luôn -luôn

xác nhận rằng bao giờ làm một việc gì ủy ban cũng cần trọng ,

và đề-nghị của ủy-ban hoặc là một quyết-nghị nào của ủy- ban,

không bao giờ ủy ban thay đổi định-kiến được mà cần phải

đặt vấn-đề tiền - quyết trước khoáng-đại hội- nghi.
Một chiếc xe tiền xăng là 34.17 $, nhớt 3.868$ , và

tất cả các loại xe đều chiết-tính như vậy , theo một tỷ số có

tệt, xăng thì gấp 7 lần nhớt và tất cả những xe hiện hữu

hay là sẽ tiếp nhận của Bộ Phát-triền Sắc-tộc cứ theo tiêu

chuẩn đó , xăng với phớt lẻ lên tới số tiền là 17.600.000 $.

Điều đó tôi cũng mong rằng Ủy-ban không những bảo

vệ quyết- nghị của Ủy-ban mà còn linh - động và châm-chước

theo môi trường hợp. Tôi nghi rằng một vấn- đề đã được

khoáng- đại biểu - quyết hoàn-toàn cắt giảm ngân -lách bồ-túc

tai-khóa 1972 của Bộ Thông-tin , tôi không đồng ý.

Số tiền đó , năm ngoái ủy-ban , khoáng-đại Hạ-nghi-viện ,

và Quốc-hội không hề cắt một đồng xu nào , trong khi đó

đối với tất cả các cơ quan trong Chính-phủ, ngay cả Hạ-nghị

viện , đều có cắt ít lắm là 25 % tất cả dịch vụ và vật liệu

điều hành ghi trong bản ngân sách. Số tiền 4.400 000$ lầy

được chiết tính như thư nào ra con số 4.400,000$ ?

Đành rằng dân- chủ tại Nghị -trường thì thiếu -số phục

tùng đa-số, vì quyết-nghị của đa số có giá-trị quyết-dinh dầu

thieu-số có ý - kiến thế nào đi nữa mà quyết-nghị của đa số

chấp thuận xong rồi thì thôi.

Đô la ky 25% số tiền 17.600 000$ và tính ra 4.400.

000$ ngân sách bỏtúc của Bộ Phát triển Sắc-tộc , làm như

xăng nhớt gia tăng từ 1-1-1972 và gia tăng 25 % . Đó là

tất cả sự chiết tínhngân sách nguyên thủy cúng thư ngân sách

bổ túc của Bộ Phát-triền Sắc-tộc liên quan tới điều và khoản

Nhưng riêng tôi vẫn ân hận và thắc- mắc nhất là Mục

cắt giảm hoàn-toàn ngân sách bồ-túc 230.000.000 $ của Bộ

Thông-tin , hơn thế nữa sau bao biến-cố , thông-tin dẫn đầu

trong công-tác vận-động toàn dân chống Cộng, vạch trần tội
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phủ của chúng ta đã nâng Bộ Phát-triền Sắc-tộc từ hàng một

Phủ- Đặcôủy lên hàng Bộ .

ác Cộng-sản , gây căm-thù nhân -dân đối với Cộng-sản và cũng

tuyên-truyềa và khuyếch-trương những thành-tích chiến- quả

của quân-đội và nhân - dân ta , trong đó dề cao thắng lợi của

quân-đội quốc-gia Việt-Nam trong công cuộc chiến thắng xám

lăng Cộng- sản trên toàn quốc và gây cho đồng bào một lòng

tin tưởng và phấn khởi càng nhận có thắng-lợi của quân và

dân ta và càng căm thù Cộng-sản thì giờ đây tôi xin Ủy-ban

Ngân-sách hãy đặt lại vấn-đề , nghĩa là Ủy-ban đã cứu xét

và chấp-thuận bồ-túc ngân-sách cho Bộ Thông-tin năm 1972

là 230.000.000 $, thế mà trong một vấn-đề liên-hệ của một

đồng viên đưa ra bác bỏ , Ủy- ban lại không đưa ra một lập

luận nào để bảovệ ý -kiến của Ủy ban để đưa ra tiên-quyết

trước khoáng- đại hội -nghị.

Ngoại hình thức đặc- diệt đó , Chính -phủ còn nâng - đỡ

trong những lĩnh vực khác cho dân-tộc thiểursố không những

như việc thiết-lập Tòa-án Phong-tục Thượng trong đó những

vị Thâm-phán là những đồng-bào thiểu số.

Mọi vấn- đề khác như hoán dịch , phát-triềa đời sống của

đồng bao nhiêu số để theo kịp đồng-bào Kinh . Chiều- hướng

của Chính -phủ vẫn luôn luôn là tìm đủ mọi cách để nâng-đỡ

đồng-bào thieu-số.

Tôi đặt lại vấn-đề này nếu khoángđại hội-nghị cúp cả

223,000,000$ của Bộ Thông tin, tôi hỏi thử rằng vấn-đề

văn-phòng điều hành Trung-ương và các cơ - quan trực-thuộc

của Bộ cũng như Nha Tuyên- yện và các Ty cũng như công

tác điều hành của hệ thống truyền-thanh , truyền -hình và các

công -tác khác không những tại Quốc-nội và cả Quốc-ngoại
đã chi- tiêu thì sao ?

Và trong một năm này đã chi tiêu với nhưng việc bất

khả kháng thì làm thế nào ? Và trong khi cắt 4.400.000$

của Bộ Phát -tiền Sắc-tộc thì chúng ta lại cần trọng , mà cắt

223.000.000 $ của Bộ Thông-tin lại quá dễ dàng như thế ?

Tôi thấy rằng ở Tinh chúng tôi , một lần có một chiến dịch vận

động nhân dân chống Cộng, một lần có một chiến thắng thì

Bộ Thông tin làm việc quần quật .

Trở lại Ngân-sách bồ-túc , chỉ có vấn- đề 4.400.000$

mà chúng tôi thấy Ông Chủ-tịch ủy-ban Ngân -sách đã nêu

lên khi thảo luận về Ngân-sách năm 1972 trong tinh-thần đặc

biệt đó , Quốc-hội đã không cắt xén một xu nào trong dự-án

Ngân-sch của Bộ Phát-triền Sắc-tộc , tôi e rằng chính vì sự

không cắt xén một xu nào đó trong việc chấp-thuận dự-án

Ngân -sách của Bộ Phát-tiền Sác-tộc đã có thể tạo ra một

tiền - lệ đề cho những người có trách nhiệm chi-tiêu về Ngân

sách của Bộ Phát -tiền Sắc -tộc vì thấy rằng mình đã được

dễ dãi , và chính vì lý-do đó nên có một sự yêu cầu bồ-đúc

Ngân-sách 4,400.000 $ .

.

Cái tiền - lệ ở Quốc- hội của chúng ta khi cứu-xét Ngân

sách của Bộ Phát-triều Sắc-tộc đã có một sự d -dõi, và chính

sự dễ dãi đó tạo nên một con tính đặc- biệt mà Ong Chủ

tịch ủy-ban Ngân-sách đã nêu lên là con số 25% , nghĩa là

xem như có một sự gia tăng một phần tự trong dịch - vụ điều

hành về xăng phớt và xe cộ .
Ông Ty -trưởng Thông-tin phải kêu , la , phải vận dụng

tất cả mọi khả năng , phương tiện để cung cấp trong những

cuộc khuếch trương chiến quả đó , phổ cập trong quảng đại

đồng bào đến những miền xa xôi hẻo lánh .
Chúng tôi hoàn-toàn đồngý với Ông Chủ -tịch Ủy ban

Ngân-sách là không thể có một sự gia tăng đặc-biệt đó. Nhưng

chúng tôi cũng trình với khoáng- đại là thực-sự xăng nhớt có

gia tăng trong một thời-gian gần đây theo một vài sắc-thuế

đặc biệt của Chánh- phủ .

Thiết tưởng rằng nếu cúp hoàn toàn đi 223.000.000$

của Bộ Thông tin thì thấy rằng đó là vấn- đề không hợp-lý .

Tôi cũng kính mong ủy- ban Ngân-sách tái xét vấn- đề đó , nếu

cầa chi cắt giảm một phần thôi , đồng thời cũng xin linh động

đặt lại vấn-đề này để cho khoáng đại cứu xét và biểu-quyết

lại có nên chấp thuận bổ túc 4.400.000$ cho Bộ Phát- triền

Sắc-tộc hay không và có nên cắt giảm hoàn toàn 223.000.000$

của Bộ Thông tin hay không ?

Chính vì thật sự có sự gia-tăng về chi - phí điều hành

đó, và thực sự có một sự cung ứng các phương tiện di chuyển

cho Bộ Phát- triền Sắc-tộc , xe cộ xử dụng cho nên Bộ Phát

triển Sắc-tộc có thêm một số xe cộ .

CC

Tôi tưởng rằng qua lời nói của đồng viện Le-văn-Diện

cũng như ý kiến của đồng viện Nguyễn-ngọc -Tân , ý kiến đó

cúng dù đưa ra một nhận xét đề cho khoáng đại xét lại chớ

không phải dài dòng để đặt vấn-đề này, vấn- đề khác.

Và thực tế thứ hai là xăng phớt có gia tăng một phần

nào theo các sắc-thuế của Chính phủ . Chính vì đề dung hòa

quan-điểm đó , chúng tôi xin đề-nghị một tu-chính-án với

ông . Chủ- tịch ủy-ban Ngân-sách , là tuy chúng ta không đồng

ý với sự gia tăng hoàn toàn như thế , nhưng chúng ta chấp

nhận có một sự gia tăng về xăng phớt .

Tôi mong rằng ủy-ban Ngân-sách không những cầu trong

mà cũng nên linh động tùy trường-hợp, chứ cứng rắn đẹp

mức đó tôi thấy rằng cũng bất lợi trong công việc chung .

(Vỗ tay)

Vì vậy , chúng tôi đề nghị tu-chính phần bồ-tác nầy và

chấp-thuận một Ngan-khoản bồ -túc cho Bộ Phát triển Sắc-tộc

tương đương với sự gia tăng giá xăng nhớt trong thực tế

cũng như sự gia tăng các phương-tiện xe cộ rà Bộ Phát

triển Sắc-tộc đã nhận được. Chúng tôi xin đề-nghị chấp thuận

một ngân khoản bồ-túc cho Bộ Phát-tiền Sắc-tộc là

2,200.000$ .

O. ĐẶNG-VĂN- TIẾP.

Trong phần ngân sách bổ túc của Bộ Phát-triều Sắc

tộc , Bộ đã yêu cầu tăng thêm một ngân khoản bổ túc là

4.400.000 $, với lý do là gia tăng 25 °/s về dịch vụ điều

lành, trong đó có nêu rõ về vấn đề xăng phớt.

6. ĐỊNH-VĂN-RỎI –

Chúng tôi lên đây là để nói lên một thực-tế và để góp

ý về ngân-sách bỏ túc 4.400.000$ của Bộ Phát-triềa Sác-tộc.

Trở lại vấn-đề mà nhiều bạn đồng-viện đã nêu lên đây ,

trong tinh -thần đoàn kết Quốc-gia , thật sự, Chánh phủ Việt

nam Cộng-Hòa đã nâng đỡ đồng-bào sắc-tộc rất nhiều. Chánh

Theo chúng tôi nhận xét trong dịp về công tác tại địa

phương ở Quảng- Ngãi-nhưng có lẽ tỉnh khác cũng vậy .
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6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ tịch ủy-ban Ngân-sách

Tài-chánh ).–

có đôi khi Ty Phát-tiền Sắc- tộc xin được gạo , mà khi phải

chuyên chở bằng đường bộ hoặc là xin máy bay để chở cho

đồng bào tị nạn hay chở lên các quận cho đồng bào Thượng

thì Ty Phát-triền Sắc-tộc phải đi phu-ni , mượn xe của các

Ty khác . Một đôi khi mượn được, một đôi khi không được.
Theo lời đề -nghị của bạn Đặng-Văn -Tiếp và ông

Trưởng-khối Độc-lập , thuyết-trình-don chúng tôi đề-Nghị

tu-chính , thay vì cắt hết 4.400,000 $ của Mục 32 Bộ

Phát-tiền Sắc tộc , chúng tôi xin để lại một ngàn/khoản bộ

túc là 2,200,00 $ cho Mục 32 nầy.

Nếu những Ty khác cho mượn xe thì họ cũng không cung

cấp xăng phớt. Chúng tôi cũng xin nói rằng tôi có thể vô

trong Bộ Phát-tiền Sác-tộc , tôi có xin được chiếc xe , nhưng

chiếc xe đó hiện giờ chở ra Bình-định bằng đường bộ .
6. CHỦ-TICH

Như vậy , thế nào xe mới hay cú cũng đòi hỏi một

ngan-khoản về xăng nhất, hay cái này , cái khác .

Thưa Quý vị ,

Sau phần thảo luận và thông -cam với nhau trong lúc

tạm ngưng 10 phút , bây giờ chúng ta chỉ còn có một quan

điểm duy nhất, đó là đề - nghị của Bạn Đặng-văn -Tiếp cũng

được một số khối tán trợ qua lời phát-hiều ý kiến của ông

Trưởng-khối Độc- lạp , và cũng đã được ủy ban tán thành .

Chúng tôi xin đưa quan điểm duy nhất còn lại đề khoáng

đại biểu quyết .

Đối với 4.400.000$ mà Bộ Phát-tiềa Sắc-tộc đề nghị

bổ túc nếu đem phân chia xang nhớt cho các tỉnh thì cũng

không có bao nhiêu . Chúng tôi nói như vậy là quý vị đồng

viện thấy rằng xăng nhớt tuy không trực tiếp ảnh hưởng tới

đồng -bào nhưng có một ảnh hưởng gián tiếp bởi vì các

phương -tiện chuyên-chở là xe cộ phải cần có xắng nhớt mới

hoạt-động được, mới cung cấp vật liệu đến tay đồng- bào

thiểu số được.

Quý vị nào chấp thuận ngºn-sách bỏ túc 2,200.000$

cho mục 32 Bộ Phát -triền Sắc-tộc , xin giơ tay ,

54 vị chấp thuận
Một lần nữa chúng tôi xin quý vị . nếu có thể , hãy

ủng hộ cho ngân-8ích Bộ Phát-tiềa Sác- tộc . Chúng tôi trân

trọng kính chào quý đồng việc :

6. CHỦ TỊCH. Như vậy mục 32 được khoáng đạt chấp thuận thông qua .

Chúng tôi nhận thấy phần kinh phí bồ tác của Bộ Phát

tiền Sác-tộc đã được quý đồ 3g viện góp ý hết sức dồi dào . 6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-Tịch ủy-ban Ngân -sách

và Tài -chánh ).

Mục 33 : Chi-phí chung .

Chúng tôi tưởng rằng không có gì để đóng góp thêm

nữa . Tuy nhiên , vì túc số của chúng ta không được dồi

dào , chúng tôi thấy nếu các ý kiến tại khoáng dại chưa đi

tới sự thông cảm thì cũng khó đạt được tác số hợp lệ . Kinh-phí bồ-túc : 11.644.358.000$.

Kinh- phí nguyên-thủy : 9,817.930.00 $.:Bởi vậy. Chủ -toa- đoàn chúng tôi thấy cần đe -nghị với

quý đồng viện tạm ngưng phiên họp 10 phút để chúng ta

thông cảm . Sau đó , xin ủy-ban đưa ra một đề nghị để có thể

dung hòa các quan điểm đầu chúng ta đi đến một biểu-quyết

có kết quả .

Sau khi bồ-túc số kinh-phí lên đến 21.462.288.000$ .

số tiền gia-tăng 11.644.358,000$ gồm các phần :

Trợ cấp , đóng góp , dường cấp : gia tăng

133.000.000$ .

Tạm ngưng : 18 giờ 20 ' Hoàn tiền ứng trước , hoàn ngập, hồi khẩu : không

gia tăng .

Tái phóm : 18 giờ 30"

Chi- phí bất ngờ : không gia - tăng .

6. CHỦ-TICH

Chúng tôi tuyên bố phiên họp tái phóm.

Công trái : gia -tăng 1.711.358.000 $ và kinh - phí dự

bị : tăng 10.400.000.000$ là tiền lương tăng cho tất cả

quân nhân và công chức từ tháng 9-1972, tổng-cộng là

10.400.000.000 $. Vì vậy ủy -bap chú ng tôi XII đề-nghi

khoáng-đại Hạ nghị-viện chấp-thuận sự gia tăng ở tại mục

33 số tiền 11.614.358.000 $ .Kính mời ông Trưởng-khối Độc- lạp .

. TRẦN-THẮNG-THÚC (Trưởng- khối Độc-lạp).

O. CHŮ -TICH.

Sau khi thảo luận với các khối- viên Cộng hòa và Độc

lập, chúng tôi xin đại diện cho liên -khối Công -hòa và độc

lập đề nghị với ủy ban tu -chính chao -thuận cho Bộ Phát

triền Sác-tộc một ngân -sách là 2.200.000$ ,

Quý dồn g-viện nào có ý kiến về mục 33 chúng tôi xin

mời lên diễn đàn . Nếu không , chúng tôi để - nghị thông qua

mục 33,

7
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Quy động viên nào chấp thuận kinh phí bồ túc

11.644.358.000 $ cho mục 33 , xin giơ tay.

Kinh phí nguyên thủy : 4.392,315.000 $ .

Số dự thầu bổ túc : 8.156.800.000 $. Như vậy , sau

khi bổ túc sẽ gia tăng đến 12.549.115.000$ và tổng số gia

tăng là 8.156.800,000$ được phân phối như sau :

66 v chấp -thuận

Chương 1 : tiền thân linh tinh có gia tăng 8.156.800.000 $

so với kinh phí nguyên thủy là 4.389.745.000 $.

Về chương 3, tiền thân bất ngờ , không có gia tăngNhư vậy mục 33 được khoáng- đại chap-thuận thông qua .

6. HỒVĂN - XUÂN ( Chủ-tịch ủy- ban Ngân-sáchO.
và Tài -chính) . =

Chúng tôi xin trình đọc tiếp Mục 19: Tiền thân và

ngoại viện ” .

Mục 34 : Các chương -trình viện-trợ Mỹ.

Kinh-phí bồ -tác : 6,400,000.000$. Sau khi bồ-túc ,

số kinh-phí lên đến 21.400.000.000$ .

Kinh phí bguyên thủy : 140.000.000.000$ , sau khi bộ

túc chỉ còn 110 400.000.000$ . và tổng kết có giảm

29.600.000.000 $ .

Ủy-ban Ngân-sách chúng tôi đề nghị khoáng đại Hạ

nghị- việc chấp thuật số gia tăng 6.400.000.000$.

Chương 1 : Tiền thân của Quy đổi giá Chương trình

Viện trợ Thương mại . Kinh phí nguyên thủy 80.000.000.000 $

sau khi bổ túc là 110 400.000.000 $ có gia tăng

30.400.000.000$.

O. CHŮ- TICH. Chương 2 : Quỹ hỗ trợ kinh tế.- Kinh phí nguyên

thủy 60.000.000.000$ . và sau khi bổ túcsau khi bộ túc thì giảm

60.000.000.000$.Nếu không có đồng viện nào có ý kiến trái ngược,

chúng tôi đề nghị thông qua Mục 34 .

Mục 20 : Tiền ứng trước. - Kinh phí nguyên thủy:-

53,726.619,000 $ .Quý đồng việc nào chấp thuận kinh phí bồ túc

6.400.000.000 $ cho Mọc 34 , xin giơ tay ?

Sau khi bổ túc tăng lên 118.592.200.000$. có giá

tăng là 64.872.581.000 $ .

62 vị chấp-thuận. 6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ- tịch ủy- bua Ngân-sich

Tai -chính).

Như vậy Mục 34 được khoáng đạt chấp thuận thông qua .

Liên quan đến Mục 20 “ tiền ứng trước” , vì có sự

sai biệt giữa đề nghị bổ túc của Hành-pháp và đề nghị

được khoáng đại Hạ -nghi- việc chấp thuận nên sau khi chúng

tôi đã cộng lại hai con số đó và số tiền ứng trước cần phải

có dề dài thọ những chi phí năm 1972 là cả bộ tóc là

116.168,445,000$ ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng ta đã thảo luận và biểu quyết xong bảng A là

bằng kính phí mở cho Ngàn -sách Quốc-gia bổ túc niên khóa

1972. Bây giờ tôi xin trao lời cho ông Chủ tịch ủy-ban

đề sang bảng B, tức là bảng dự thầu ấn định cho ngân

cách quốc-gia bổ túc năm 1972 .

Chúng tôi xin quý vị chấp thuận kinh phí Mục 20 là

116.168.445.000$ thay v ső nguyen thủy la

53.726.619.000$ , về phần bảng B, số dự thầu ấn định cho

ngân-sách quốc-gia 1972 đối với Mục 4 thuế công quản ,

nguyên thủy là 18.075.000.000$ , số dự thầu bổ túc được

tăng 500.000.000$: cho nên so dy
thâu la

18.575.000.000$ .

6. TRƯƠNG.NHƯ.THIỀM ( Thuyết-trình-viên).–

Chúng tôi xin đọc bảng B, số dự thu ấn định cho ngân

sách Quốc-gia 1972 . Đó là Mục 4, và thuế công- quán, tiền thu năm nay có

sự gia tăng 500.000.000$. Chúng tôi xin quý động viên vui

lòng bieu -quyết chap -thuận cho tổ kinh-phí về phần thân tại

Mục 4, thuế công-quản là 18.575.000.000$.

Mục số 4:– Thuế công quản. -

Thuế công quản , sau khi bỏ túc , là 18.575.000.000$

so với số nguyên thủy là 18.075.000.000$ . Như vậy, số dự

thu có gia tăng là 500.000.000$ được phân phối như sau:

O. CHŮ-TICH.

Quý vị nào có ý-kiến về Mục 4 thuế cỒpg"quáp , xin mời

lên diễnđàn. Nếu không đồng việc nào có ý kiến , chúng tôi

xin đề- pghị quý vị cho thông qua

Quý đồng viện nào chấp -thuận số dự -thâu bố-tác

500.000.000 $ cho Mục 4, xin giơ tay .

Chương 1 : Thuế công quản lính trên hàng nội địa . kinh

phí nguyên thủy là 18.035 000.000$ , sau khi bộ tức là

18.535.000.000 $, có gia tăng 500.000.000$.

Mục 15.- Tiền thân linh tinh và bất ngờ.
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60 vị chấp thuận khi quý vị và cải sửa những đề-pghị bồ -túc về ngân- lách

năm 1972 của Hành-pháp từ 43.929.381.000$ xuống

41.498.626.000$ thì số tiền ứng trước, sau khi công đi trừ

lai , la 116.168.445.000$.
1

Như vậy Mục 4 được khoáng đại chấp- thuận thông qua.

O. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ tịch Ủy-ban Ngân -sách và

Tai- cháu).

Xin quý vị chấp-thuận con số , 116.168.445.000 $ tại

Mục 20 tiền ứng trước của ngân hàng.

6. CHỦ- TICH
-

iܐܶܨ

Mục 15 : Tiền thân linh-tinh và bất ngờ .- Từ kinh

phí nguyen -thủy là 4.392,315.000 $ có sự gia tăng trong số

thu là 8.156.800.000 $ , đưa đổ thâu lên đến 12.549.515.000$

Chúng tôi xin đề nghị khoáng- đại Hạ -nghi- viện chấp-thuận

số thâu tại Mục 15 là 12.549.115.000 $.

Quý vị nào đồng ý chấp-thuận số ứng trước là

16.168.445.000$ tại Mục 20, xin giơ tay.

O, CHỦ-TICH 61 vị chấp-thua

Quý vị nào có ý kiến về Mục 15. xin mời lên diển-đạp .

Nếu không đồng việc nào có ý kiến trái ngược , chúng tôi để

nghị thông qua Mục 15 . Như vậy là Mục 20 được khoáng đạt chấp thuận thông

qua

Quý đồng viện nào chấp -thuận số dự thầu bồ-túc là

8.156.800.000 $ thuộc tiền thân linh -tinh và bất ngờ cho Mục

15, xin giơ tay .

Kính thưa Quý đồng - viện ,

Sau khi thảo luận với ủy - ban , chúng tôi xin trình với quý

đồng việt là trước khi chung-quyết bảng A tức là về phần

kinh-phí mở cho Ngân- sách Quốc- gia bồ-túc Diên- khóa 1972

và chung- quyết bảng B về phần dự-thâu ấn-định cho ngân

sách này, chúng tôi kính mời quý công viện nào có tu chính

áp xin mời lên diễn đàn .

61 vị chấp-thuận

Như vậy Mục 15 được khoảng-dại chấp thuận thông qua
Kính mời động viện Phạm -duy-Tuệ.

31

6. PHẠM-DUY-TUỆ.–
6. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ tịch Ủy-ban Ngân- sách

1 Tài-chánh)..

Mục 19 : Tiền thâu về ngoại-viện.- Dự-trù cho năm

1972 nguyen -thủy là 140.000.000.000$ , thực thâu

110.400.000.000$ Ủy ban chúng tôi xin đề -nghị quý vị chấp

thuận sự thay đổi ở tại số dự thâu tại Mục 19 thay vì

140.000.000.000 nguyên-thủy, bây giờ là 10.400.000.000 $ .

Chúng tôi xin mạn phép và kính mong quý vị thông- cảm

để được trình-bày tu- chính án của chúng tôi liên-quan tới

ngân-sách của Bộ Thông tin. Sau lần biểu-quyết vừa rồi, là

một thành phần thuộc thiểu số cho nên khi khoáng-đại đã quyết

định cắt xén toàn bộ ngân sách mà Bộ Thông tin xin bồ-túc

cho tài khóa 1972 , chúng tôi rơi vào một tâm trạng hơi lo

Âu và hơi sợsệt.

O. CHŮ -TICH.

10

Chúng tôi xin quý vị đồng việc thông qua Mục 19.

Quý vị nào chấp- huập sự giảm thu 29.600.000.000$ tại

Mục 19 về ngoại- việp , xin giơ tay .

Lo âu ở chổ là tồi đây những người hữu-trách bên

ngành thông tin sẽ lấy kinh -phí đâu ứng phó với những

gia-tăng bất ngờ mà Bộ Ngoại-giao dù quý vị đã chấp-thuận

toàn bộ cúng tặp phải .

Bộ Thông tin cũng có những nhân-viºn thông-tin ở quốc

ngoại , cũng phải trả lương bằng đồng Mỹ-kim , cũng chịu sự

chi-phối bởi sự thay đổi hối-suất .

60 phiếu chấp-thuận

3

Thông-tin cũng phải nhập cảng những nguyên-liệu và

phải trả bằng Mỹ-kim như những phim sống, máy móc và

dụng cụ cho Vô-tuyến Truyền thanh, cho Vô tuyến Truyềa

hình . Cho nên chúng tôi rất e sợ . phải chăng chúng ta muốn

thông qua cho đúng hạn ngân-sách bồ-túc năm 1972 ?

ER

Như vậy Mục 19 được khoáng- đại chấp -thuận thông

Sta ,

d 6. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch Ủy-ban Ngân sách-

và Tài- chính) . -

Có thể chúng ta sẽ rơi vào sự tự mâu-thuẫn với chính

chúng ta , khi chúng ta chấp-thuận cho kinh-phí bồ -tác của Bộ

Ngoại- giao 100% mà chúng ta lại cắt bỏ ngân -sách bồ-túc

cho Thôngtin .

-

Tại Mục 20, về số tiền sai biệt thực thâu và thực chi

thì đều.lấy tiền ứng trước của Ngân - hà ng Năm 1972 , nguyên

thủy đề nghị tổ tiên ứng trước đó là 53.726,619,000$. Sau

Chúng tôi cũng quan-niệm rằng vai trò của Bộ Thông

tin và Bộ Ngoại-giao trong giai đoạn tới hết sức là quan trọng.
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biệt đối với ngân-khoản xin cho các chi địa-phương, cho

truyền-thanh , truyền hình, cho điện ảnh, chúng tôi xin quý

vị cứu-xét lại .

Ngoài ra chúng tôi e sợ dư luận quốc-tế cũng như quốc

nội vẻ bều làm chúng ta khi chúng ta cắt bỏ toàn bộ kinh.

phí mà Bộ Thông tin xin bồ-túc. D -luận có thể cho rằng

xưa nay Bộ Thông-tin , và đặc biệt qua Vô-tuyến Truyền

thanh , qua Vô-tuyến Truyềnhình, đã không phản-ảnh được

đóng chiến công mà quân dân ta đạt được cho nên bây giờ

mới chịu sự chế tài của Quốc-hội cắt xén toàn bộ ngân sách

mà Bộ Thông-tin xin bồ-túc.

Chính trong chiềuhướng đó , chúng tôi xin phép quý vị,- ,

xin đặt trở lại vấn-đề . Chúng tôi xin một ngân-khoản

58 000 000 $ theo như ủy-ban đã đồng-ý cứu-xét lúc nguyên

thủy cho Tổng-nha Tuyên-vận và các Ty địa-phương.

Chúng tôi cũng đồng ý với quý vị rằng những người

huu-trách ngành thông-tin còn quá nhiều lỗi lầm và bây giờ

là một thứ thông-tin không chính sách , một thứ thông-tin

dội khi phản tuyên truyền , phản lại đường lối quốc-gia của

những người lãnh-đạo.

Chúng tôi muốn xin lại 22.000.000 $ cho V6-tuyến

truyền- thanh , chúng tôi cũng xin lại 102.000.000 $ cho Vô

tuyến TruyềnhìnhTruyềa-bình và điệnảnh, tổng cộng kinh-phí

182,000 000$ , mà cắt bỏ 43.000.000$ cho Văn-phòng Bộ

và cơ-quan trực-thuộc trung -ương.

Chúng tôi cũng đồng ý với quý vị rằng bên ngành thông

tin cũng như nhiều ngành khác có rất nhiều điểm cần phải

sửa chửa, có rất nhiều việc cần phải chinh -đồn , nhưng điều

đó chúng tôi xin quý vị xét lại xem có khiến cho thông-tin

phải chịu một sự chế-tài là cắt bỏ toàn bộ 100 °/s kinh-phí

mà Bộ Thông tin xin bồ-túc hay không ?

Xin quý vị chấp-thuận ngân-khoản 182.0 ° 0.000 $ cho

Bộ Thông-tin kèm theo những khuyến-cáo rất cụ-thề của

• khoáng- đại ngày hôm nay.

Xin trân trọng cám ơn ông Chủ-tịch và Quý vị .

O. ĐĂNG-VĂN-TIẾP ,—
Chúng tôi cũng đồng ý với quý vị rằng ngày mai dây,

khi Quốc-hội xét về ngân-xách tài - khóa 1973, chúng ta sẽ

làm việc trong một tinh thần can trọng , không thể nào chấp

thuập những nhu cầu giả tạo , không thể nào chấp thuận những

sự tiêu pha phù phiếm, và đặc biệt không thể nào chấp-thuận

những sự thỏa hiệp, tìm kiếm những giải-pháp dễ dãi, nhưng

chúng tôi ngạc nhiên khi thấy chỉ với một kinh phí 4.40 0.000 $

cho Bộ Phát triển Sắc-tộc mà chúng ta đắn đo, chúng ta suy

nghi và có những 10 phút để thông cảm.

Giữa lúc chúng ta đang cần chuẩn - bị một cuộc đấu

tranh chánh trị với Cộng -sản , mà cách đây nửa tiếng đồng

Đồ chúng ta thấy một quyết-nghị của toàn thể khoáng- da

Hạ nghị- viện cắt bỏ ngần-sách bỏ túc của Bộ Thông- in,

trong vai -trò quảng bá tất cả những lập-trường của Chính

phủ , vấn đề được đặt ra cho chúng ta suy ngẫm là sự cắt

bỏ toàn - thề ngân-sách bồ-túc của Bộ Thông tin có cần phải

được cứu -xét lại như một bạn đồ ug- việc của chúng ta vừa

nêu lên hay không ?
Trong lúc đó chúng ta lại cắt xén 233.500.000$ của

Bộ Thông tin không mấy khó khăn. Đó là điềm chúng tôi

thật là e ngại , và muốn xin trình với quý vị nỗi e ngại ấy .

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với quý vị là đã đến lúc ông

Tông-truởng Thống-tin và giới lãnh - đạo ngành thông -tin nên

xét lại vấp -đề còn pền ngồi tại vị ở tại Bộ Thông-tin trong

Nội - các nữa hay chăng.

Chúng ta phải nhận thấy rằng từ ngày 29-3-72, E

Cộng -sản tấn công vào Quảng-trị cho đến ngày hôm nay,

vai -trò của Bộ Thông-tin thật là yếukém. Cũng như ngày đã

chúng tôi đã một lần lên tiẽ g yêu-cầu ông Tông-trưởng

Thông-tin từ chức đề giao vai - trò đó cho những người có

khả-năng hơn , lãnh-đạo ngành tông- in về quảng bá tất cả

những điều gì cần thiết cho việc dấu-tranh chánh-trị với

Cộng - sản . Lời khấn- thiết yêu cầu của chúng tôi được lòng

thống Việt-nam Cộng-hòa chấp- thuận.

Chúng tôi đồ g ý với quý vị là trong giai đoạn mới .

chính sách mới , cần phải có nhân sự mới , Cần phải tạo sinh

sắc trong sinh-hoạt dân chủ , đặc biệt trong giai đoạn đầu

tranh chính-trị sắp tới .

Chúng tôi thiết tha trong mỏi xin quý vị làm sao tránh

tối đa nhung hiểu lầm , đặc biệt những bều lầm ác ý của

những cơ quan ngôn luận , của những cơ quan truyền thanh,

truyền hình ngoại quốc , rằg thông tin từ xa đến nay không

bao giờ nói đúng một điều gì , và rằng những chiến công ở

An-lộc và Thi-thiên do thôi & tin nói là sai , cho nên bây giờ8

Quốc-hội mới cắt bỏ ngân sách .

Ngày hôm nay, trong phiên toát g- đại của chúng ta ,

với một cuộc bều -quyết cúp toàn hệ vgân-sách bồ-túc,

đặt vấn - dề cho ô 8 1ồr g- tru ở 8 Thôn 8-tip phải suy ngầm

lại sự dối xử của Quốc-hội với Bộ Thôi g- tin như thế nào.

Or 8 lầnh - dẹo một ngành thối 8 - in trong lúc này , ông táp

tình xin đi lại-sứ và đã bị Thượng Lghi-viện bác bỏ .

Chúng tôi rất e sợ những sự khuếch đại ân ý như vậy ,

cho nên chúng tôi kính cần ước mcg quý vị đồ g ý với chúng

tôi một phụ gng- hức cảnh cáo Bộ Thông-tin . Phương-thức

chúng tôi đề nghị là :

Chúng ta có thể chấp-nhận được một ông Tông-tưởng

da g lãnh-đạo một lành thông -tin , rồi được Tổng-thống đẻ-

nghị bồ-nhiệm cho giữ chứ c -vụ đại -sứ và Thượu g nghi-viện đã

bác bỏ sự đề-nghị này của Tòa 8-thống bồ-nhiệm ông làm

Đại-sứ ?

1-1 )- Chúng ta cảnh các bằng cách hoặc cắt xén một

số plăn trăm nào đó trong sổ kinh phí bồ túc mà Bộ Thông

tin xp, kèm theo khuyến cáo rất rõ rệt , cụ thể và đặr g-nề

nếu cần . Hoặc :

Chúng tôi hoàn toàn đồn g - ỷ với đồng viện Phạm-duy

Tuệ là chug ta có thể chấp-thuận tu-chính của đồng-viện

Phạm-duy - Tuệ với một vự dè dặt là nếu tu -chính của dòng

viện của chúng ta được toàn - hề khoát 8- đại tái xét và chấp

thuận , chú : 8 ta không hiểu rằng người lãnh-đạo hiện hữu ở

ngành thông tin có sử- dụng ngân-khoản đó đúng mức trong

việc phát-tiền tgành thông-tin hay không ?
2 )– Chúng ta cảnh -cáo những gười lãnh- đạo ngành

thrg-tr bằng cả h cắt xén toàn bộ một trăm phần trăm

ngan-kể h 4.0 to Văn -phò8 Bộ Trung- pg. Nhưng cặc Chú g tôi rất lấy làm e ngại phải điều-quyết chap -thuậu
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3 tu - chính của đồng viện Pharg- duy - Tuệ nếu ông Tồng -trưởng

1. Thông tin còn tại chức: Xin cám ơn ông Chủ -tịch và quý vị.

Thông tin , mà chúng ta lại thể hiện bằng hành động cắt xén

100o/ º ngân sách của Bộ này thì điều đó chúng tôi e rằng

tình cảm và chi phối chúng ta , đáng lý ra tại khoáng đại này,

ý chí là điều quan hệ hơn cả.(V& tay)

Ô. TRẦN -VĂN-SƠN,0

Chúng tôi được sự ủy-nhiệm của Dân-Điều Phan-Thiệp ,

Dân -bieu Trần -văn- Thung, Dân-biều Nguyễn-mậu, vàchính

tôi xin chia xẻ nỗi lo ngại của Dân biểu Phạm- duy - Tuệ về

việc khoáng - đại vừa bác bỏ hẳn tất cả kinh -phí bồ-túc của

Bộ Thông-tin.

Vì vậy nhiều đồng việt lên đây xin đặt vấn đề cắt

233.000.0005 của Bộ Thông tin và sau đó cũng nhiều vị

lại nhất thiết tranh đấu xin bồ túc 4.400.000$ . Điều này

làm cho chúng tôi suy nghĩ và lấy làm lo sợ rằng khoáng đại

sẽ bị khống chế bằng những tình cảm nhất thời .

Sở dĩ có quyết định đó , như chúng ta nhớ lại , là do

sự phát- biểu của Dân- biều Nguyễn ngọc Tân, Dân - biều Nguyễn

ngọc Tân đã đưa ra một vài sai lầm quá trầm-trọng của Bộ

Thông tin, đặt biệt như một màn kịch của người vợ của

Mao-trạch - Đông đã được , thay đổi đôi chút và trình - din tại

miền Nam Việt-nam,

Do đó, chúng tôi xin tỦnh với quý vị , đặc-biệt quý vị

trong hai khối Cộng-hòa và Độc-lạp , với những vị mà chúng

tôi đã có dịp tiếp -xúc ở tại nghị -trường này , chúng tôi xin

chia sẻ và thông-cảm với sự giận dữ của quý vị đối với ông

Tông -trưởng Bộ Thông tin và đối với chánh -tách thông tin

tuyen-truyền hiện tại ,

Nhưng chúng tôi cũng khân-thiết yu-cầu quý vị lại vấn

đề cắt xén này, và xét lại phương-thức cảnh-cáo của Hạ-nghi

việp đối với người hữu -trách của Bộ Thông- tin.Tôi nghĩ rằng điều mà Dân-Điều Nguyễn -ngọc- Tân đã

đưa n lẻ gây một sự xúc động trong chúng ta , chính vì sự

xúc- động đó mà khoáng- đại chúng ta đã đồng-thanh bác- bỏ

kinh - phí bồ -tác do Bộ Thông tin đề -nghị cho năm 1972. Nhưng

sau khi xúc cảm qua rồi , chúng ta nên nghĩ lại .

Phương-thức chúng tôi đề -pghị là không thể giận cá

chém thớt, không thể giận, ông Tồng -trưởng Thông -tin mà

bó tay tất cả những cán-bộ Thông - tin xả ấp, hay là bịt mắt

ngành truyền -hình và truyền-thanh , bịt miệng những cơ - quan

thông-tin , đặc-biệt là trong giai-doạn hiện tại .Chúng ta đã thấy và phải nhìn nhận rằng ủy-ban ngân

sách Tài-chánh và đặc biệt là Ông Chủ tịch Ủy- ban Ngân-

sách Tài -chánh đã rất nắm vững vấn đề . Và , như quý vị đã

thấy , trong phần thảo-luận về việc cắt giảm 4.400.000$ kinh

phí bồ -túc cho Bộ Phát -tiền Sác-tộc , thì Ông Chủ-tịch Ủy

ban Ngân-sách Tài -chánh đã nhiều lần đưa ra những lập

luận hết sức là vững chắc để giữ quan niệm của mình.

Chúng tôi cũng xin nêu một sự-kiện với quý vị đó là

một vị Dân-biều Anh-quốc đã ghé thăm Việt-nam Cộng -Hòa

và trên đường về nước ông ta đã nói với vị Chủ-tịch Ủy ban

Ngoại-gia o của chúng ta rằng : “ Chúng tôi đến đây thăm quý

vị . chúng tôi thấy được rằng Việt-cộng không thể đánh bại

được quý vị , nhưng dài N.B,C và tờ báo New York Times

có thể làm được điều đó .Thế nhưng trong phần liên quan đến Bộ Thông tin thì

sau khi ủy - bap Ngân-sách đã đưa ra quan điểm của mình là

chấp thuận gần như đến 9o/ ° kinh phí bồ túc của Bộ Thông

tin , rồi sau đó chỉ vì một dữ kiện có tính cách gây xúc động

mà khoáng đại chúng ta đã bác bỏ toàn bộ , thì chúng tôi

nghĩ rằng bà nh động đó là một hành độ8g mà khoáng dại

chúng ta cần phải suy nghĩ lại .

Như thế trong lúc quốc tế họ đặt nặng vai trò của những

cơ-quan thông- tin tuyên -truyền và giáo -dục quần chúng thì

chúng tôi sợ rằng khi cắt xén toàn bộ 100% ngân sách của

Bộ Thông-tin , chúng ta đã quá đặt nhẹ vai trò thông-tin giáo

dục quần chúng. Chúng ta đã làm một việc mà chúng tôi xin

quý vị xét lại là khi bieu-quyết , chúng ta đã dùng tình-cảm

hợp lý-trí .Dù Bộ Thông tin có sai lăm hay ôn 8 Tổng trưởng Bộ

Thông tin có thiếu sót trong vấn đề lãnh đạo thế nào đi

nữa , như8 thứ g gì đã xảy ra trong mấy tháng vừa qua

cho chúng ta hãy tả 3 Bộ nào cũng cần phải tăng kinh phí

không ít thì nhiều . Chị cán ni đến sự hối xuất thay đổi .

chị cần đến việc xả 8 bớt tắt 8 giá , điều đó đủ chứng tỏ

rắng Bộ đồ o cũng cần phải có sự gia tăng một số kinh phí

nào đó.

Chính trong chiều hướng đó , chúng tôi muốn có-gắng vào

những giờ phút phù-du cuối cùng này . xin quý vị xét lại bằng

một điều - quyết minh- thị hơn , để lấy lại cho Bộ Thông-tin

182,00 0 1 $ là những gân khoản thuần- túy cho các cơ :

quan tại địa phương, một ngân sách cần -thiết hơn 2.200.000 $

mà quý vị vừa tranh-dấu gấp nhiều lần .

6. TỔN -THAT- ĐỒNG. =
Vì vậy , chúng tôi , 4 Dân biểu , chúng tôi xin chia sẻ

nổi lo âu của Dân biểu Phạm- duy-Tuệ và thân thiết yêu cầu

khoáng đại phải chấp thuận quyết định nguyên thủy của ủy

ben Ngân sách Tài - chánh chúng ta , và chúng tôi cũng rất

mong Chủ-tich ủy- ban Ngân sách Tài-chánh xét lại vấn đề này.

Thề theo lời đề nghị của đồng viện Phạm-duy-Tuệ vừa

mới phát biểu , chúng tôi xin đệ - ình quân-điềm lên quý vị

thuần- lý theo lý -tủ nghĩa là giờ này chúng ta gạt bỏ tất cả cán

đa tình cảm.. PHẠM-DUY-TUỆ.

Chúng tôi xin cáo lối cùng quý vị và dược trở lại

diễn dàn lần thứ hai . Chúng tôi muốn thưa với quý vị có

lẽ khi biểu quyết chúng va da dề cảm xúc chi phối quá nhiều

trong khi thảo luận về ngân-sách Bộ Thông tin .

Ở đây chúng ta không đề-cập đến vấn- đề cảm tình cá-nhân ,

hoặc là những phút mà dông viện Phạm- duy - Tuệ. đã nói rằng

khoán g- đại chúng ta đã vừa qua một vài phút sôi rồi hoặc là

giận dỗi Bộ Thông tin.

Nếu chúng ta ghét hoặc chê trách ông Tồng -trưởng Kính thưa Quý vị,
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Chắc đa số quý đồng viện ở đây cũng đã thấy chúng tôi

đã có dịp trình - bày thăng -thắn với một sự may-mn hiếm có

quan- điểm của chúng tôi về cách thức và cung -cách làm việc

của Bộ Thông-tin với Tông-thống Việt-nam Cộng hòa.

và Bộ Thông-tin đã tự ý vượt qua những điều mà Quốc-hội

đã biểu quyết năm ngoái và đã tán-trợ cho ông ta tự ý cắt

xén lấy phần lượng là phần điều hành căn bản của Mục I ,

nhất là liên quan đến việc điều hành guồng máy thông tin

xã ấp , đã cắt lấy 734 nhân-viên đó đề du-di qua những

Chương khác mà việc làm đó không được sự chấp-thuận cúng

không hề hỏi ý-kiến của Quốc- hội.

Trên cương - vị một Dân-bieu , chúng tôi nhận thấy nhiều

sự - kiện suy sụp, và chúng tôi không có cách gì hơn là đệ

trình những quan- điểm đó lên cấp lãnh-đạo để sửa sai kịp thời .

Về đường lối thong-tin quốc-ngoại đến giờ này các

sinh - viên cũng như những phái-đoàn của chúng ta du

hành quan-sát ở ngoại- quốc, phần đông không am hiểu đường

lối tranh đấu ở Việt-nam chúng ta , những cai cực, những

kham- khổ mà quốc-dân đang chịu , vẫn còn suy bì về những

vấn -đề lối-xuất , ấn-đề học bổng v.....

Như vậy , tôi xin đệ-trình thêm một tu - chính -án. Tu

chính- án của chúng tôi gồm có Tông Nha Tuyên-vận và các

Ty , giữ nguyên như Dân biểu Đặng -văn- Tiếp là 58.000.000 $,

Vô-tuyến truyền thanh là 22.000.000 $. cắt nguyên Nha

V8-tuyến Truyềnhình mà Bộ Thông -tia đã du-di 734 nhân

viên xá ấp mà Quốc-hội đã chấp-thuận, và chỉ giữ như vậy

là 80.000.000 $,

O. NGUYỄN-NGỌC-TAN.–
Ý -thức quốc-gia vẫn chưa được sôi động ở các nước

xa-xôi mà chúng ta cần phải tranh- đấu ở quốc-ngoại ; thậm

chí không có đến một tập san , cũng không có đến một cơ .

quan ngôn -luận ở ngoại-quốc đà tranh-đấu với các cơ - quan

ngôn-luận của đối-phương đã tung ra ở các chiến -trường

chính- trị ở quốc - ngoại.

Chúng tôi lên đây không phải dè cực- lực chống lại tu

chính - án của các bạn đồng viện Phạm-duy - Tuệ và Tôn-thất

Đông. mà là để trình bày một kinh-nghiệm trong đời làm cát

bộ của chúng tôi . Các bạn lên trước đã nói rằng các bạn bị

xách động về tình cảm trong sôi nổi tồi trong giây lát các

bạà nội bùng lên , giận dữ lên rồi cúp hết. Đó không phải là

một chiếa-thắng của chúng tôi , bởi vì chiến -thắng đó có hại

cho quốc- gia.

Còn trong quốc- nội thì những việc gì đã xảy ra ? Cơ

quan thông-tin là một cơ-quan đáng lẽ phải binh - vợc tất cả

lập -trường của chúng ta ở Quốc-hội , nhất là những lập- trường

xứng - đáng, tiêu biểu cho nhiều khối đã có lập -trường cứng

rắn ít nhất trên công thức chống Cộng, nhưng đến giờ này ,

Bộ Thông-tin đã không làm việc đó hoặc quan - điểm của chúng

ta , của nhiều Khối chỉ là những quan-điểm riêng lẻ hoặc

là quan-điểm cá-nhân không được ca tụng , và không được

phô-cập trong dân gian ở trong số của chúng ta .

Chiến thắng làm cái gì ? Nhưng chúng tôi , lên đây là

yềm-trợ tu -chính-án của anh Tôn -thất-Đông và xin nói một

câu rằng , giả sử như sau khi hòa-bình , chúng ta chấp nhận

một cuộc tranh-cư dân chủ đàng hoàng, không ăn gian , và độ

chừng 20 cán-bộ cộng-sản thực giỏi xách đọng bậc thầy như

tôi , rồi nó vào trong này nó liên tục xách động thì chúng ta

sẽ đi đến đâu ? Chúng tôi xin anh em lưu tâm điều đó và

là một kinh-nghiệm chung cho tất cả chúng ta .

.Trong tinh-thần đó, chúng ta có nên một lần nữa , trên

phạm- vi lý-trí thuần-túy và thuần-lý , tránh cứ Bộ Thông-tin

đã không chân thành với đường lối quốc-gia ở đây hay không ?

Chúng ta không nói rằng Bộ Thông- tin đã không ca tụng những

chiến- thắng An-lộc, đã không ca tụng những chiến thắng lẫy

lừog của quân dân ta ở Quảng-trị và ở các chiến tuyến.

6. LƯU- QUANG-SANG.

Tuy nhiên, việc ca tụng đó chỉ là một phần nhỏ , một

phần nào trong công việc mà Bộ Thông-tin phải tranh-đấu

hiện thời trên lập -trường chính - nghia quốc- gia. Trong tinh

thần thiếu sót đó , chính Bộ Thông-tin và Ông Tông-trưởng

Thông-tin đã tự ý cắt xén ngân sách của cán bộ xã ấp năm 1972.

Để khỏi làm mất thì giờ quý vị , chúng tôi xin đưa ra

một ýkiến phân tích như sau : chúng tôi nhận thấy rằng bản

tu-chính-án của bạn đồng viện Phạm- duy- Tuệ thật là hữu

tình và hợp lý , do đó chúng tôi xin hoàn-toàn tán đồng ý.

kiến của bạn Phạm-duy-Tuệ.

Thưa Ong Chủ-tịch,

Thưa Ong Chủtịch ủy-ban Ngân-sách .

Tuy nhiên , chúng tôi thấy rằng mặc dầu Bộ thông Tin

chưa có một chương trình, một kẽ hoạch hữu hiệu, nhưng

trong giai đoạn như hiện nay , chúng tôi nghĩ rằng chúng ta

thuộc về cơ-quan Lập-pháp , chúng ta cố gắng làm thế nào để

hữu-hiệu-hóa chương -trình hoạt động của Bộ thông-tin. Một

lần nữa chúng tôi xin minh xác là hoàn -toàn ủng-hộ tu-chính

án của bạn Phạm-duy-Tuệ .
Chắc Ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách vẫn còn nhớ rằng

trong lúc duyệt-xét ngân- sách thì chúng ta đã có một khoản

mà Ông Tông-truở g Thông-tin đã tự ý cắt xét bớt đi một

tổng số nhân-viên là 734 người, mặc dù việc thâu nhận 734

người đó đã được Quốc-hội chấp-thuận ở Chương I là Chương

về chi phí điều hành về nhân viên và trả lương cho nhân sự .

O. ĐẶNG-VĂN-TIẾP.

Ông ta đã tự ý cắt xén điều đó đề bỏ vào cho Nha

Vô-tuyến Truyền-bình trong ngôn -sách 1972 đã được Quốc

hội trong thời sôi sục bấy giờ cứu xét một cách hết sức rộng

rãi .

Sau khi nghe phần trình -bày của đồng viện Phạm-duy

Tuệ về tu-chính án xin đề- pghị với khoác g -đại chấp thuận

cho Bộ Thông-tin là 182.000.000 $ về điều-hành phin - vụ

cấp -thiết mà Bộ Thông- tin xin , riêng quan điểm của chúng

tôi sau lời trinh -bày của động viện Phạm- duy-Tuệ, là chúng

tôi tán đồng quan điểm của bạn Phạm-duy-Tuệ.

Trên tinhthần đó và đề yếm-trợ quan điểm của đồng

viện Phạm-duy-Tuê , chúng tôi xin đề-nghị ông Chủ-tịch ủy

ban Ngán-sách xét lại phần mà ông Tông-trưởng Thông tin

Nhưng chúng tôi xin đề-nghị với ông Chủ-tịch ủy -ban

Ngân-sách một tu-chính án của chúng tôi là xin thêm vào đó

một khuyến cáo của khoát g-dại Hạ-nghi - vi , B , khi khoáng- dai
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Họ Việc chấp thuận tu-chính án của đồng viện Phạm-duy

Tuệ. Khuyến -cáo đó nguyên văn như sau :

viện Phạm-duy-Tuệ đã được một số đồng việt tác trợ đà

khoáng - đại biểu quyết.

Yeu-cầu Tông-thống Việt-nam Cộng hòa giải nhiệm

c ông Tông -trưởng Thông- tin ” .
Quý đồng viện nào chấp-thuận tu- chinh -án của đồng việt

Phạm-duy - Tuệ nhằm tái lập 182.000.000 $ cho Mục 22, xin

giơ tay :

(Vỗ tay)

la O. CHŮ-TICH

67 vị chấp-thuận

Tôi nhận thấy một số đồng quý đồng viện đã góp ý về

tu -chính-án của đồng viện Phạm-duy-Tuệ, chúng tôi kính

mời ông Chủ-tịch ủy-ban cho biết quan - điểm trước khi đưa

ra bieu-quyết .
Như vậy , tu-chính-án của đồng viện Tuệ đã được khoáng

đại chấp-thuập thông qua. Chúng tôi xin cám ơn động viện .
6. HỒ- VĂN -XUÂN ( Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách và

Thi-chính).

Ủy- ban chúng tôi sau khi đã được quy động việc chấp

ta thuận những đề -nghị và cách sửa đổi , ủy-ban chúng tôi cũng

như quý vị ở đây tiếp nhận được ba tu chính án :

Về phần khuyến -cao, chúng tôikính mong quý bạn đồng

viện góp ý về bản khuyến-cáo do đồng viện Đặng-văn-Tiếp

đề-nghi .

6. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy - ban Ngân-sách Tài

chính).Tu- chính- án thứ nhất của đồng viện Phạm-duy-Tuệ

HA1 đê-nghị một giải-pháp , một khuyến cáo đối với Hành-pháp ,

{ nhưng bạn Tuệ không đưa ra bản văn khuyến cáo đó, và bạn

Đặng-Văn- Tiếp đã tiếp lời bạn Tuệ yem-trợ đề -nghị của các

đồng viện Tuệ và Lưu-quang-Sang kèm theo khuyến cáo yêu

cầu Tổng thống giải -nhiệm đương kim Tổng trưởng Thông

tia, và tổng số tiền tu-chính -án của bạn Tuệ là để lại ngân

khoản 182.000 000$ cho ngân sách bổ túc cho Bộ Thông

Chúng tôi xin trình dọc khuyến- cáo bổ sung cho tư -chính

án vừa được chấp-thuận. Khuyến - cáo đó của bạn đồng việt

Đặng- văn - Tiếp yên- cầu Tông -thống Việt-nam Cộng hòa giải

nhiệm đương kim Tông-trưởng Thông tin ,

O. CHỦ-TICH

-Tu- chính - án thứ hai là của bạn đồng viện Trần -văn

Sơn và quý vị mà đồng viện Sơn đã được ủy-nhiệm : xin

tái lập kinh - phí 225.000.000 $ bồ -túc cho Bộ Thông tin.

Quý vị nào chấp thuận khuyếncáo của đồng việu Đăng

văn-Tiếp, xin giơ tay .

Tu - chính -án thứ ba của bạn Tôn-thất-Đông được

bạn Nguyễn -ngọc- Tân yểmtrợ là chi tái lập một kinh phí

80.000.000 $ mà thôi ,

37 vị chấp -thuận

Tu- chính -án của ủy-ban là không lựa chọn những tu

chính - n vừa là trên và chúng tôi sẽ đưa ra những tu -chính

ít theo thứ tự dộ nạp.

Như vậy không đủ túc, số.

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi xin đềnghị ông Chủ- tịch và quý vị cho bieu

quyết tu-chính-án thứ nhất của bạn đồng viện Phạm-duy-Tuệ

được sự yên-trợ của bạn đồng viện Lưu-quang-Sang và bạn

đồng viện Đặng-Văn-Tiếp .

Về phần tu- chính nếu không có động viên nào có tu-chính

án nữa , chúng tôi đề-nghị quý đồng việu chung -quyết bảng A

và bảng B của ngân -sách bồ-túc 1972.

6. HỒ VĂN -XUÂN (Chủ-tịch Ủy-ban Ngân-sách

Tai -chánh) .

Chúng tôi xin lập lại là tu -chính -án đó đề -nghị một

khoản ngân sách bồ-túc cho Bộ Thông-tin là 182.000.0 10$

gồm có 58.000.000 $ ở chương nói về Tồng Nha Tuyên-vận

và các Ty, 22.000.000$ ở chương nói về V6-tuyến Truyền

thanh và 102.000.000$ ở chương Vô-tuyến Truyền hình và

diện áoa .

Chúng tôi xin trình đọc dự-thao-luật vừa được bieu

quyết ban-hành ngân sách Quốc-gia bồ-túc niên khóa 1972.

Chiến Hiến-pháp Việt-Nam Cộng- Hòa ngày 1 tháng 4

năm 1967 ;

Tổng cộng là 182,000.000 $, và một khuyến cáo nếu

bạn Tuệ không thấy gì cản trở về khuyến cáo đó của bạn

Tiếp có ý bổ xung cho bạn đồng viện Tuệ là yêu-cầu Tông

thông Việt-nam Cộng-hòa giải nhiệm đương kim Tổng -trưởng

Thôngtin .

O. CHỦ-TICH.–

Sau khi Quốc-hội đã thảoluận và biểuquyết ;

Tông-thống Việt Nam Cộng Hòa

ban-hành ngân-sách Quốc-gia bồ-túc niên khóa 1972

Chúng tôi xin đưa tu-chính-án thứ nhất của bạn đồng như sau :
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Mục 18 : Tồng-số kinh-phí là 19.256.024.000$.Điều 1.– Nay mở trong phần CHI Ngân -sách Quốc

gia năm 1972 một số kinh-phí bồ -túc là 4.680.626.000$

được phân chia theo bảng A đính hậu .
Mục 19 : Tông-số kinh-phí là 1.072.714.000 $ .

1

Với số kinh-phí bồ-tác trên tổng số kinh-phí ngân-sách

Quốc- gia 1972 được ấn-định lại là 365.912.245.000$ ;

1

Mục 20 : Tông-sổ kinh-phí là 2,328 929.000 $ .

Mục 21 : Tông-số kinh-phí là 84,060,000$ .
Điều 2.– Số tài nguyên , so với số tài-nguyền trong

Ngân-sách nguyên-thủy được rút bớt 20.943.200.000$ theo

bảng B dính bầu
Mục 22 : Tồng-số kinh-phí là 3.400.897.000$ .

Mục 23 : Tông -số kinh - phí là 476.313.000 $ ,
Sau khi giảm thâu tổng số dự thầu quần - Á ch quốc-gia

1972 được ấn-định lại là 249.561,800.000$ .
Mục 24 : Tổng số kinh-phí 1 22.327.766.000$.

Điều 3.- Kinh phí dự bị ghi nơi Mục 33 Chương 906

được du-di qua các Mục, Chương, Điều khác tùy theo nhu-cầu.
Mục 25 : Tồng-số kinh -phí là 1.101.912.000 $ .

Mục 26 : Tồng -số kinh-phí là 2,685.288.000 $ .
Điều 4. - Trong khuôn khổ luật -pháp hiện hành , Bộ

Tai-chánh được phép vận-dụng mọi biện -pháp thích nghi đề

tăng tài - nguyền Ngân-khó , cùng vay tiền của Ngân - Hàng Quốc

gia bầu đáp ứng số thiếu hụt Ngân"sách là 116.350.445

000$.

Mục 27 : Tông"số kinh-phí là 2,760.355.000$.

Mục 28 : Tông-số kinh-phí là 7.940.109.000 $.

Điều 5.- Điều 3 Luật số 002/72 ngày 10 tháng 2

năm 1972 không thay đổi .

Mục 29 : Tông-số kinh-phí là 1,128.628.000$. 1

1

Mục 30 : Tông-số kinh-phí là 178.087.000$.

Luật này được đăng vào Công-báo Việt-nam Cộmg-hòa .

Mục 31 : Tồng-số kinh-phí là 20.253,835,000$ ,
Bảng A , số kinh-phí mở cho Ngân sách Quốc-gia năm

1972.
Mục 32 : Tồng-số kinh-phí là 724.844.000$.

Mục 1 : Tông -số kinh -phí là 285.86.000 $.
Mục 33 : Tồn g-số kinh - phí là 21-462,288.000 $ ,

Mục 2 : Tồng-số kinh-phí là 562.509.000$ .
Mục 34 : Tổng-số kinh - phí là 21.400.000.000$,

Mục 3 : Tồng-số kinh- phí là 604.917.000$.
Mục 35 : Đại -chi , ghi nhớ,

Mục 4 : Tông - ố kinh- phí là 4.111.000$.
Mục 36 : Ghi nhớ.

Mục 5 : Tồng-số kinh-phí là 6.000.000$.

Tồng-số kinh phí cho năm 1972 là 365,912.245.000 $.

Mục 6 : Tông-số kinh-phí là 135.029.000$ .
Bảng B. số dự thầu ấn-định cho Ngân-sách Quốc-gia

1972 :

Mục 7 : Tồng-số kinh-phí là 136.661.000$.

Mục 8 : Tòng-số kinh -phí là 680.219.000$ .
Mục 4 : 18.575.000.000$ .

Mục 9 : Tồng -số kinh - phí là 67.530.000$.
Mục 15 : Tồng-số dự-thâu 12,549.115.000$ .
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Mục 10 : Tồng-số kinh-ohí là 667.813.000$.
Mục 19 : Tòag-số dự-thâu là 110.400.000.000$ .

0

Mục 20 : Tồng-số là 116.350.445.000$ .
Mục 11 : Tồng -số kinh -phí là 9.373.000 $.

Mục 12 : Tồng-số kinh-phí là 282.136.000 $.
Tổng số chi và thâu đều ngang nhau là 365.912.245.000$.

O. CHŮ - TICH.
Mục 13 : Tổng-số kinh -phí là 608.104.000$.

Mục 14 : 1ồng-số kinh-phí là 2.436.875,000$.

1

Chúng tôi đề nghị quý đồng viện chung - quyết bảng A

và bảng B thuộc Ngân- sách Quốc- gia bồ-túc niên-khoá 1972

mà Ông Chủ-tịch ủy -ban vừa trình đọc xong trước khoáng-đại .Mục 15 : Tồng-số kinh-phí là 202.457.230.000$.

Mục 16 : Tổng-số kinh-phí là 261.964,000 % . Quy động - viện nào chấp thuận chung quyết bảng A và

bảng B của Ngân sách Quốc- gia bỏ túc Diên - khóa 1972, xin

Mục 17 : Tông-số kinh-phí là 28.123.909.000$. giơ tay .
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6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy-ban ngân sách Tài

chánh).

63 vị chấp thuận

Điều 3. - Kinh-phí dự-bị ghi nơi Mục 33. Chương

906 được du-di qua các Mục, Chương. Điều khác tùy theo
phu-cầu.

Như vậy bảng A và bảng B đã được chung quyết.

O, CHŮ-TICH.1

Bây giờ chúng tôi xin ủy-ban cho đọc từng điều khoản

một của bản văn dự luật để chúng ta biểu quyết . Sau đó

múng tu biểu quyết riêng về bản văn của dự luật .

Quý đồng -viện nào chấp-thuận điều 3 , xin giơ tay .

O. HỒ VĂN-XUÂN. 63 vị chấp thuận

Chúng tôi xin trình đọc điều 1 của luật ban hành Ngân

ích Quốc- gia bổ túc viên khóa 1972.

Như vậy điều 3 dược chấp -thuận thông -qua.

Điều 1. Nay xở troƯg phần chi Ngân -sách Quốc-gia

972 một số kinh phí bồ túc là 41.680.626.000$ được

hân chia theo bảng A đính hậu.
6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy -ban Ngân-sách

Tai-chaub ).

Với số kinh phí bồ túc trên tổng số kinh phí Ngân sách

Quốc- gia năm 1972 được ấn định lại là 365,912,245,000$.
Điều 4 ,… Trong khuôn khổ luật- pháp hiện hành Bộ

Tai-chánh được phép vận - dụng mọi biệnpháp thích nghi đề

tăng tài -nguyền Ngan -klá, cùng vy tiền của Ngân-hàng Quốc

gia hầu đáp ứng số thiếu hụt Ngân -sách là ! 6,350,445,000 $
6. CHỦ- TICH

Quý đồng việc nào chấp thuận điều I , xin giơ tay.

6. CHỦ- TICH

Quý đồng việp nào chấp-thuận điều 4, xin giơ tay.

63 vị chấp thuận

61 vị chấp-thuận

Như vậy điều l dược chấp thuận thông qua .

Tôi xin cám ơn quý đồng việp, kính mời Ông Chủ-tich
-ban.

Như vậy điều 4 được kho ng - dại chấp thuận thông qua.

6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch Ủy- ban Ngân- sách

ki-chánh). 6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ- tịch ủy- ban Ngân-sách

và Tài -chánh).

Điều 2. - Số tài -nguyên so với số tài -nguyên trong

gân-vách nguyên -thuy được rút bớt 20.943.200.000$ theo

ing B đính-hậu.

Điều 5.- Điều 3 luật số 002/72 ngày 10 tháng 2 năm

1972 không thay đổi . Luật này được đăng vào Công báo

Việt-nam Cộng-hòa.

Sau khi giảm thâu tầng- số dự-thân Ngân-sách Quốc - gia

im 1972 được ấn-định lại là 249.561.800,000$.
6. CHỦ-TICH.

Ô. CHỦ- TICH Quý vị nào chấp thuận điều 5 , xin giơ tay.

Quy động- việp nào chấp-thuận điều 2 , xin giơ tay .

63 vị chấp -thuận.

62 vị chấp thuận

Bây giờ chúng tôi xin ông Chủ-tịch ủy- ban đọc lại

toàn bộ bản văn dự luật về Hạ- nghi-viện chung quyết .

Như vậy điều 2 được chấp thuận thông-qua .

Chúng tôi xin cảm ơn Quý công việc,

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách và

Tài-chánh).
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O. CHŮ-TICH, -Việt-Nam Cộng-Hòa

Phủ Tổng-thống

Quý đồng việc nào chấp thuận chung quyết Dự luật số

29-72 ban -hành Ngân -sách Quốc- gia bồ-tác Liên -khoá 1972 ,

xin giơ tay:
Luật số ngày tháng năm 1972

Ban-hành Ngân -sách Quốc- gia bồ- túc NK. 1972

– Chiếu Hiến- pháp Việt-nam Cộng-Hòa ngày 1 tháng

4 năm 1967 ; 67 vị chấp-thuận

Sau khi Quốc-hội đã thảo-luận và biếu-quyết ;

Tông - Thống Việt-Nam Cộng - Hòa

ban -hành Ngân -sách Quốc-gia bồ-túc niên khoá 1972 như sau :
Như vậy Dư luật 29/72 đã được chung quyết. Chúng

tôi xin cám ơn quý đồng viện .

Kính mời ông Chủ-tịch ủy-ban .
Điều – Nay mở trong phần Chi Ngân-sách Quốc-gia

1972 một số kinh-phí bồ-túc là Bốn mươi mốt tỷ sáu trăm

tám mươi triệu , sáu trăm hai mươi sáu ngàn đồng bạc

(41.680.626.000$) được phân chia theo bảng A dính hậu.
6. HỒ VĂN XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân -sách và

Tai-chánh).- |

Với tổng số tigh- phí bồ- túc trên , tổng-số kinh-phí Ngân

sách Quốc - gia 1972 được ấn -định lại là Ba trăm sáu mươi

lăm tỷ , chín trăm mười hai triệu , hai trăm bốn mươi lăm

ngàn đồng bạc ( 365.912.245.000 $).

Chúng tôi xin thay mặt ủy-ban Ngân- sách Tài-chánh Hạ.

nghị -viện thành thật cám ơn tất cả quý vị dồng việp đã vui lòng

thảo- luận và biểu -quyết cùng giúp y- kiến cho ủy-ban chúng

tôi trong khi đề nghị những con số cho Ngân-sách bồ -túc 72

từ 9 giờ cho tới bây giờ. Một lần nữa chúng tôi xin thành

thật cám ơn ông Chủ-tich và quý đồng viện .
Điều 2.- Số tài -nguyên, so với số tàiết guyên trong-

Ngân-sách nguyên -thủy, được rút bớt Hai mươi tỷ . chín

trăm bốn mươi ba triệu , hai trăm ngàn đồng bạc

( 20.943.200.000$) theo bảng B đính hậu .
O. CHŮ-TICH

Sau khi giảm thâu , tổng số dự thầu Ngân -sách Quốc.

gia 1972 được ấn-định lại là Hai trăm bốn mươi chín tỷ ,

năm trăm sáu mươi một triệu , tám mươi ngàn đồng bạc

(249.561.800.000$)

Chúng tôi xin thay lời tất cả quý động viên , để cám ơn

ủy-ban không những tiếng ủy-ban Ngân -sách đã tích-cực làm

việc riêng cho Ngân-sách bồ-túc 72 đề khoáng-đại thảo -luật

và biểu quyết trong thời hạn nhất định mà chúng tôi cùng

xin cám ơn tất cả quý đồng- viện nán lại * giờ này đề chung

quyết toán-bộ bản văn dự luật bồ-túc Diên-khóa 1972.Điều 3.- Kinh-phí dự bị ghi nơi Mục 33 Chương

906 được du di qua các Mục , Chương, điều khác tùy theo

nhu cầu .
Trước khi bế mạc, chúng tôi kính mời tất cả quý đồng

viện 9 giờ sáng mai đến họp thảo- luận và biếu -quyết Ngân-

sách Quốc gia niên -khóa 1973. Xin cám ơn quý đồng việt ,

đến đây , chúng tôi tuyên bố bế-mạc phiên họp.

Điều 4.Trong khuôn khổ luật pháp hiện hành Bộ Tài

chánh được phép vận dụng mọi biện pháp thích nghi và tăng

tài nguyên Ngân -khối cùng vay tiền của Ngân-hàng Quốc gia

bầu đáp ứng số thiếu hụt Ngân-sách là Mọt trăm mười sáu

tỷ ba trăm tám mươi triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn đồng

bac ( 116.350.445.000$) .

Bế-mạc : 19 giờ 45

Điều 5.- Điều 3 Luật số ( 02/72 ngày 10 tháng 02

năm 1972 không thay đồi .

Luật này được đăng vào Cộng-báo Việt-nam Cộng-hòa .

Saigon , ngày

Tông Thơ-kỷ ,

NGUYỄN VĂN-THỐNG

Chů- tick

NGUYÊN -BÁ-CẦN
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Bố cáo, cùng quý- viquý- vị mua dài hạn

Công -báo Việt-nam Cộng -Hòa

Bà tiện việc kiểmsoát các tờ Công-báo Việt -nam Cộng hòa di xuất

bản và phát hành trong kỳ tìnhất Lục- cá-nguyệt 1967, chúng tôi xin ghi

dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

!

C !

SE 1 agày 7.1-1967 S6 17
1 agày 15.4.1967

2 14-1-1967 18 22-4-1967

3 21-1-1967
19 29.4.1967

28-1-1967 20 6-5-1967

3 4-2-1967 21 13-5-1967

6 11-2-1967 22 20-5-1967

7 18-2-1967 23 27-5-1967

8 22.2-1967
24 3-6-1967

9 . 22-2-1967 24 Them 3-6-1967

10 4.3-1967 25 10-6-1967

11 11-3-1967 26 17-6-1967

12 18.3-1967
26.Them 17-6-1967

13 25.3.1967 27 24-6-1967

14 1-4-1967

14.Thu 1-4-1967

28 28-6-1967

Mục-lục đệnhất tam- ca .

nguyệt 1967.

Mục-lục đệ nhị tam-c.

nguyệt 1967.

15 3-4-1967

16 8.4.1967

NHÀ IN CÁC CÔNG . BẢO

63, đường Tg -da – SAIGON,

b . T.: 20.554
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1

Bố cáo cùng quý vị mua dài hạn

Công -báo Việt-nam Cộng-hòa

-

Đà tiện việc kiềm - soát các tờ Công-báo Việt-nam Cộng -hòa

đã xuất - bản và phát-hành trong kỳ định lục-ca - nguyệt 1967 chúng

tôi xin ghi ra dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

Số 29 ogày 1.7.1967 S8 47 ngày 11-15.1967

30 8-8-1967 48 12.15-1967

31 15-7-1967 49 14-15-1967

32 (S) 17-7-1967 50 21-15-1967

33 22-7-1967 51 28-15-1967

33 Them 22-7-1967 .52 30-15-1967

34 29-7-1967 53 31-15-1967

35 1-8-1967 I Bộ mbi- 4-11-1967

36 5-8-1967 2 9-11-1967

37 9-8-1967 3 11-11-1967

38 12-8-1967 4 18-11-1967

39 19-8-1967 5 25-11-1967

39.Thêm : 19-8.1967 6 2-12-1967

40 26-8-1967 7 9.12-1967

40-Thêm> 26-8-1967 8 16-12-1967

41 2-9-1967 9 23-12-1967

42 9-9-1967 10 30-12-1967

43 16-9-1967
Mụclục đệ tam tam- ci .

44 23.9-1967 nguyệt 1967.

45 30.9.1967
Mục- lục đẹ-tứ tam- ca

46 7-10-1967 nguyệt 1967.

NHÀ IN CÁC CÔNG BÁO

63 , drong Ti -Do SAI-GÒN

B. T.: 20.554

Giá : 170 $ 00

Xin gởi đến Phó Thủtướng (Sở Công báo và Văn-khô) các văn kiện chính thức cần đăng trong Côngbáo Việt nam Cộng - Hòa.

Các bảo bố-cáo Tư pháp về bố -cẾo do luật định, gia gởi đến Nha ia các Công -báo, 63 , đường Tự-do Sài-gòn. Đ.T. 20.55 .

Phó Thủ - Tướng

( Sở Công- báo và Văn - kb6 )

S8 ko -bio : 67.315

Nhận thực đang báo :

Nhà In các Công- báo : 63 đường Tự Do - : - Sài-gòn

Quản-lý : Ngo £nẵnThop
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CÔNG- BÁO

VIỆT-NAM CỘNGHÒAV - H

Ấn - bản QUốc - HỘI

(

An

HẠ - NGHỊ - VIỆN )

CƠ.QUAN QUẢN TRỊ : PHỦ THỦ.TƯỚNG

Kia gởi đếa Phó Thủtướ @ g ( Sở Công - báo và Văn-khô ) các vănkiện chính thức của đảng trong Công- báo Việt Nam Cộng -hỏ .

IN, MUA LẺ VÀ MUA DÀI HẠy : NHÀ IN CÁC CÔNG-BẤo . 63 , ĐƯỜNG TỰ - DO - SÀI GÒN-

Mỗi khi muốn gia hạn, yêu-cầu điều gì hoặc đổi địa-chỉ xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết số ghi mua báo dài hạn .

MỤC LỤC

BIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI-VIỆN

O. NGUYỄN - BA -CAN

Chủ-tich Hạ-nghi- việc

Tra@g

21 tháng 11 BIÊN BẢN phiên họp của Hi- ughị việô tô

11 / 72 / H2 /BB ngày 21-11-1972.

CHƯƠNG TRÌNH NGHI-SỰ :

1972 621

12 tháng 11
1972

BIÊN - BẢN phiên họp của Hạ- nghi -việp 43

12 / 72/HD /BB ngày 22-1-1972 .

Thảoluận và biểu- quyết Dự thảo-luật số 30/72/HP2

• ban-hành Ngân -sách Quốc- gia Biên -khóa 1973 •671

BIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA- NGHI- VIỆN

O. CHŮ-TICH.

Chúng tôi xin truyền bố phiên họp khai -ruạc.

BIÊN-BẢN phiên họp Hạ -nghi - tiện số : 1 /72H2| BB

Ngày 21 tháng 11 năm 1972 .
6. NGUYỄN PHƯỚC- QUANG (Đề 1 Phố Tòag

Thư ký ). =

Khai-mạc : 9 giờ 30 ' Chiếu điều 106 Nội-qui Ha- Nghị -Viện , Tổng- Thơ

ký đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân-bều chưa ký

tên vào bản danh-sách biện-diện hôm nay, ngày 23-11-1972;Chủ -tọa phiên-hop :
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O.O , Dân biểu Trần-văn - Âu 6,6. Dân- biều Nguyễn - minh Phú

Trương xuân-Bảo Nguyễn- vật Phước

Nguyễn-ngọc-Bảy Phạm- váy - Răng

Nguyễn-văn- Bảy Gip-A -Sáng

Nguyễn-quốc-Biềa Lý-hiền-Tai

Huỳnh - trung -Chánh Nguyên-tất-Thinh

Lý-quí-Chung Nguyễn-hữu-Thời

Trần - cảnh- Chung
Ngô-xuan -Thu

Huỳnh-văn.Có
Bà Trương -ngọc-Thu tức Kiều- mộng- Thu

1

Nguyễa-đức-Cung
0.0 . Trần-văn -Thung

Định -xuân - Dũng
Lê -văn - Tính

Tôn-thất- Bông
Nguyên-Tô

Nguyên-tan-bời
Trương-vi-Tí

Nguyễn-long-Giao
Hồ-đức-Trung

Nguyễn -hữu Hiệu
Đeo- văn-Tsé

Trầa-văn-Tuyên
Ba .

Trần-thị- Hoa tự Phấn

0.0.
Nhữ-văn Úy

Tôn -thất - Hoán

Phan - tan- Hùng

Tông-kết có , 106 vị Dân biểu hiện diện ngày hôm nay.

Phan-xuân-Huy Kính thưa Ông Chủ-tich .

11

Diệp-văn-Hưng Kính thưa Quý đồng viện ,

Le-quang-Liêm Sau đây Tổng thơ -ký đoàn chúng tôi xin thông qua

chung -tinh nghị-sự phiên họp ngày hôm nay :

Durong- vy -Long

1) Nhật- ký địa -phương.

Trần- Lộc

Ba Nguyễn -thị-Lý

2) -Thảo-luận và bều -quyết Dự-thảo luật số 30/72/HP2

•ban hành Ngân-sách Quốc-gia niên -khóa 1973 , theo thủ tục

khẩa-cấp trong bốn phiên họp liền -tiếp .

0.0 . Vu-công- Minh

Kính thưa ông Chủ -tich ,

Bùi- văn-Mỹ

Kính thưa Quý công việc ,

Phần trình bày của Tổng thư ký đoàn chúng tôi đến đây

xin chim-dút .
Nguyễn -văn-Ngân

Phạm-thành-Ngọc

6. CHỦ-TỊCH.–

Nguyễa-trong -Nho

Kính thưa Quý đồng viện ,

Hồ-ngọc-Nhuận

Về phần nhựt-ký địa -phương, chúng tôi kính mời đồng

viện Trần - đức- Trong.Trần- minh -Nhật

1

1
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, TRẦN - ĐỨC-TRONG.

Chúng tôi xin phép quý vị đã trình bày thực-trạng của

đồng bào tỉnh Tây- ninh chúng tôi .

thuế cho Việt-cộng và cung-cáo tin -tức . Kính thưa quý vị .

nếu nói cung cấp tin - tức thì có lẽ người ở tại thành- phố cung

cấp Un -tức cho đi h nhiều hơn là người đi làm cây củi trên

rừng . Việt cộng không cần những nguồn cung-cấp tin - tức đó.

Tinh Tây-ninh chúng tôi là tinh nằm dọc theo biển -giới

tiếp- giáp rất nhiều chiến - khu của Việt-cộng, là một tinh mà

diện tích về rừng chiếm 2/3 và luôn luôn bị áp- lực tặng nề1

của 4 b . Lước kia , tỉnh Tây-ninh chúng tôi tạm sống được

nhờ vào các nguồn tài nguyên sau đây :

Về vấnđề tếp tế thì tất cả những con đường dẫn tới

những khu rừng đó đều là những con đường độc-dÁo . Chúng

ta có quá nhiều bệ-thống kiểm soát,tại sao không kiềm-soát

chặt-chế, đề cho dân tiếp - tẽ cho Cộng-sản ? Đó là tự thú

nhập sự bất lực của mình.

1 ) - Chợ trời Go- dầu

2)- Chợ trời Phước-tân .

3)– Cây, củi , vì từng chiếm 2/3 tổng số diện-tích

toàn tỉnh.

Gần một năm nay , hàng trăm xe be , hàng trăm trại cưa

phải đóng cửa nghỉ việc , Xe be đề hứng nước mưa: chứa

lăng-quăng và muối , trại cửa thì đề tỉ sét chờ ngày đem cân

sắt và bán ký- lô . Chúng tôi đã tới thăm hầu hết các xã-ấp ,

không một xá nào mà đồng bào không kêu đói .

Tuy nhiên , sau các biểu- có chiến tr vừa qua , kể từ

cuối tháng 3-1972 , dồng bào Tinh Tây -rinh chúng tôi làm

vào tột nh cảnh hết sức là bi - dát . Vì biến -sự cho nên

thì tan cửa nát , tối ngày đồng bào lo chạy giặc.

Chúng tôi còn nhớ cách đây chưa nửa năm , một số thân

hữ u , quý vị dồng- viện ở đây đã có nhã ý gởi cho chúng tôi ,

sau khi đồng bào chúng tôi bị chiến nạn , một số tiền nhỏ vo

khoảng 60, 00$ do anh em đóng góp . Chúng tôi cũng đã

tổ - chức thêm một cuộc lạc -quyền sâu rộng do chính cá nhân

chúng tôi đứng ra tổ -chức , được khoảng 5,600,000$ 4à cứu

trợ dồng - bào.

Mặt khác, vì chiến -sự cho nền chợ trời Gỗ-dầu phải

dung cửa , một số người sống nhờ chợ trời đó đã phải lang

thang, lếch-thếch , trong khi những con buôn lớn sống nhờ

mô -bôi nước mắt của dân Tỉnh Tây-ninh thì đang chuyền

đường buôn bán xe ng những tinh khác phồn thịnh hơn, dễ

lại khoảng 400.000 dân chị sống nhờ vào khuấn-yác , dây

Xe và hiện giờ họ khôbg có cơm ăn , áo mặc.

Nhưng hỡi ôi : số tiền đó chỉ là một hạt muối bỏ trong

bin. Chúng tôi được nhìn tận mắt nhiều bà cụ già với sáu,

bảy đứa cháu, cha mẹ đã chết vì chiến tranh , phải-ăn củ gần ,

củ chuối . Trước hoàn cảnh khổ đau của dân Tinh tây-Ninh

chúng tôi , chúng tôi ước mong rằng Thủ-Tướng Chính phủ

sẽ cứu-xét lại :
Chợ trời Phước- Tân Chính -phủ củng viện- dẫa lý -do là

vì tình -hình an-ninh , không cho phép mở, trong khi đó tại

xá Phước-tân , dân số cúng độ 2.000 người và đại đa số

Việt-kiều khoảng trên 10.000 người sống nhờ chợ trời này.

Vì Chánh -phủ không chấp-thuận cho mở chợ trời Phước

tấn này một cách công- khai nên đã gây ra những tệ -trang

the m -nhung tại địa phương. Vì có vấn đề cấm nền dân chúng

vì đói phải cố gắng len lỏi về đi buôn bán với người Miền

bên kia biên giới

1 ) Cho mở lại các chợ trời Go - dầu và Phước-tấn đề một

số đồng bào có cơ hội sinh cơ lập -nghiệp , mưu sinh qua ngày .

Chúng tôi đồng:ý là khi mở lại chợ trời cần có sự kiêmkiềm

soát chặt chẽ của chính quyền, phứt là chợ trời Phước-tân

cần phải được rồng-khai-hóa vì đó là một xã lâm-thời , có

dân- số bản hoi , có nhà cửa hẳn hoi mà vẫn cứ dề trong tình

trạng mập mờ thầu thuế bất hợp pháp.

Kính thưa quý vị , việc gì mà cấm và có người lén lút

dị bán là dễ tạo môi - trường kéo- bồ cho các lực - lượng an

1 mình tại địa-phu ng , nhất là Cảnh-sát và các cơ quan bắt
người khác. Người dân chở một phi nước mắm lên dồi với

L8ười Miên , một gia lúa chẳng hạn , đem về thì bận đi đóng

tiền qua hàng chục trạm .

2 ) - Thinh cầu Thủ- tướng Chính-phủ cho thai-thác lại

vấn đề cây củi đề dân chúng tinh chúng tôi có thể sinh-sống

được . Theo thiền - tabi của chúng tôi , khi cho khai thác lại

lâm sản Tinh Tây- ninh, thì Chính- phủ có rất nhiều điều lợi ,

chẳng những lợi cho riêng Tỉnh Tây-ninh chúng tôi mà có

lẽ còn lợi cho Tỉnh Hậu- nghia ta, nhất là về thuế má, vì

nguồn tài - nguyền dồi -dào của Tỉnh Tây Ninh là thuế lâm-sản.

Trên khoảng dường gần 10 cây số chút , tôi đã đi đến

và biết chắc là có 1 vạn ki - soát tất cả . Chở lúa về lại

bị đóng về . Là D ăn một thời gian như vậy , sau một , hai

tháng khá giả , vừa cất được cái nhà, mua được con trâu dề

làm ruột g , làm ăn là ghi ện thì Cảnh- sát tới hỏi thăm ,

nói rằng tiếp -tế cho Cộng-sản và đưa ra ủy-ban An-ninh .

Nếu không khai -thác được cây củi thì hầu hết các xã

khó mà tự- túc được , ngân sách địa-phương khó mà đứng vững

được và nguồn tài - nguyễn Quốc- gia vì thế sẽ bị thiệt hại phần

nào . Hơn nữa cho thai-thác lâm - sản , Chính-phủ còn giúp cho

dân chúng có mối -trường sinh-sống dễ dàng hơn

Vì tình-trạng mập mờ đó công -khai không ra công-khai .

chính thức không ra chính -thức mà dân chúng trong Tinh

chúng tôi vô cùng khốn - dot .

Ring về vấn- đề tiếp -tế , đóng thuế hoặc là cung-cấp

tin -tức cho Cộng-sản , chúng tôi thiết nghĩ rằng đó chỉ là

những lý do nhỏ mà chúng ta có thể khắc phục được.

Về nguồn tài nguyên thứ ba là rừng núi , cây củi , chẳng

những Việt-cộng cấm krai thác mà Quốc gia cũng cấm.Với

dien -tích 2/3 là rừng rú mà dâu-chúng khống hề được khai

thác một nguồn lợi lâm sản nào .

Vì vậy, để kết -luận , chúng tôi ước-mong rằng Thủ

tướng Chính - phủ và các Bộ liền -hệ sẻ cứu- xét tại vấn -đề cho

mở lại chợ trời và nhất là vấnđề cho khai-thác trở lại lâm

sản tại Tỉnh Tây- tinh của chúng tôi .

Chí.5 - Eở vậu ấc lý do 1 dân chúng vào đó để đóng Xin cám ơn ông Chủ tịch và Quý vị .
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O. CHŮ- TICH.

Kính thưa Quý đồng viện ,

Dự thảo - luật đã được chuyển đến quý đồng viên cùng

với bản giả -thích lý - do xếp loại các sự chi-tiêu theo nhiều

tiêu chuẩn khác nhau cũng như kết-quả phần thu nên ủy ban

chúng tôi chỉ xin tình cùng quý vị sơ lược tổng quát về

Ngân-sách Quốc-gia 1973 theo đề nghị của Hành- pháp.Đến đây , chúng tôi chấm dứt phần nhật-ký địa phương

và xin đi vào nghị-trình chánh- thức , dày hôm nay là thảo luận

và biểu quyết Dự-thao - luật số 30 / 72 / HP2 • Ban - hành Ngân

sách Quốc-gia Biên-khoá 1973 ) .

A.- Tổng số kinh phí Ngân-sách Quốc gia, niên - khóa

1973 dược đề- nghị là Bốn m ba mươi sáu tỷ năm trăm

triệu đồng ( 436,500.000.000$) .

Chúng tôi kính mời Ủy-ban Ngân sách và Tài- chánh

lên bàn Thuyết -trình - đoàn.
B.- Tồra số tài -nguyên được ấn định cho riên- khóa

1973 là Hai trăm tám mươi mốt tỷ bảy triệu hai trăm tám

mười một ngàn cô g ( 281.007,281.000$).

Kính thưa toàn thể Quý vị ,

C.- Số thiếu hụt Ngân -sách tin- khóa 1973 là một

trăm năm mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu bảy

trăm mu vi chín ngàn đồng ( 155.492.719 000 $) .

DTrước khi trao lời cho ủy-bay , chúng tôi trấn -trọng thông

báo cùng toàn thể quý công viên , quyết định của Hội -đồng

Chủ -tich trong phiên họp ngày 14-11-1972 : Hội- đồng Chủ

tich di chấp-thuận thủ - tục khẩn cấp dành cho Dự -thao - luật

số 30/72/HP2 và ấn-định thời -gian thao - luận tại khoáng- đại

là bốn phiên họp liên-tiếp từ ngày 21-11-1972 đến 24-11-1972

So với Nai -sách pir-kb / a 1972 , kể cả dề- ghị bồ

túc thêm 43 ỷ 929.81 CC 0 $ dề đ m lầI 8 số đẹp 368 tỷ

161 trệt, khu phí dự - ù ko th a 1973 từ 3 thm

68 vỷ 339 t ập tức thu g khoảo k 18.6 % . Năm 1971 ngân

sách văn 8 38 05% đối với tỉ m 1930 , Lân -tách tăm 1972

tăng 35,519/ó đối với tăm 1971 .

Bây giờ , chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ tịch ủy

ban Ngân sách Tài -chánh.

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách và

Tai -chánh).

So với ngân-sách riên-khóa 1972, kể cả bồ-túc , dự thầu

năm 1973 tăng thêm 31 tỷ 445.481,000$ tức 12 , 60%.

Sở thiếu hụt ngân sách niên - khóa 1973 bằng 35 , 62%

(số thiếu hụt ngân- sách 1972 là 32 , 12 % )Kính thưa ông Chủ-tich,

Kính thưa Quý Đồng- viện, Số tai ngạch lạm phát trong năm 1973 ước tính sẽ tăng

vào khoảng 22% .

Chiều điều 46 Hiến -pháp . Tổng- thống Việt-nam Cộng

Hòa đã chuyển đến Hạ-nghi-viện Dự-thao - luật Ban hành Ngân

sách Quốc- gia tiên khoá 1973 đề thuộc thẩm quyền Quốc

hội thảo-luận và biểu -quyết ” .

Bách phân thiếu hụt ngón- sách niên -khóa 1973 , tuy là

còn hết sức nặng tề, thưa vẫn có thể hịu đựng được, trong

hoàn- cảnh các thuộcầu quốc-Phòng hiện-tại .

Dự- thao - luật này đã được Vít-phòng Hạ-nghi -viện phổ

biến đến quý động viện dưới số 47/ H / CTĐH ngày 5-10-1972.

Như quý vị đã nhận thấy khi tình- bày những lý-tệ trên ?

chúng tô buộc lòng phải lấy những con số do Hài h- pháp đề

Bg bị vi khi lập bản phúc- Uì h là y, những đềthi cải xửa ngân

Bốch bồ- túc còn ở trol 8 tình trạy 8 dề- ghi của ủy ban Ngân

sách , chưa được khoáng- đại Hạ-viện chấp -thuận.
Chiều Nội-quy Hạ-nghi - viện , Dự-thao -luật thuộc thẩm

quyền cứu xét và phúc- trình của Ủy-ban Ngân-sách Tài- chánh

Hạ-nghi-viện . Qua cuộc biểu -quyết ngân sách bồ-túc 72 ngày 20.11.72

tại Hạ viện, những tỷ - lệ nói ở đoạn trên không thay đổi là

bao nhiêu ,Ủy-ban chúng tôi , trọn g khoảng thời -gian từ 19-10

1972 cho đến hết 8-11-1972 đã có liên tiếp nhiều buổi tiếp

xúc với tất cả các vị trưởng cơ quan hiến định cùng phái

đoàn các Bộ Phủ đề tìm hiểu nhu cầu chi tiêu cùng khả

năng thu hoạch của Hành pháp.

Ủy ban chúng tôi xin trình về các phần thu và phần chi

dự -Bo luật Nân -vách Điện -khóa 1973 .

Về phần thu

Sau đó ủy ban đã tiếp tục những buổi họp nội bộ đề

cứu xét và đúc kết toàn bộ Ngân sách Quốc gia đầu tình

trước khoáng đại Hạ nghị viên hôm nay.

A.- Thuế nội-địa , gồm :

1 ) Thuế trực thâu . 18.279.000.000 $

2 ) Thuế gián thâu . 46.200.000.000$

3 ) Thuế công-quản . 21.185.000.000 $

Ngoài ra , vì thời gian bạn lưu khó cho ủy ban có thể

cứu xét ti mi những chương-trình các Bộ dựrrù cho niên

khóa tới để tránh đến mức tối đa các chi -tieu phung - thí vô

bồ, nên chúng tôi đã đề-nghị các vị Chủ- tịch các ủy ban

thưởng-trực tại Hạ nghị-viện cột g- tác với ủy ban chúng tôi

chiều dều 67 Nội-quy Hạ nghị- việu) bằng cách cứu xét

tấn - ách Bộ liên hệ với đề tài đó giúp ý kiến cho ủy

ban Ngàn-sách Tài-chánh chúng tôi tìOE 8 việc sửa dồi kia -

phí cho phù hợp với nhu cầu thực sự.

4) Thuế trước bạ , con niềm 7.335.000.000$

Cços : 92.999.000.000$.
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Dự-thậu về thuế nội địa niên khóa 1973 đã có chuyên

hướ 8 8 4 tăng mạnh, tỷ lệ gia tăng là 48,66 % so với số

dự toáu niên - khóa 1972 .

c)– Các chương-trình đầu tư tăng

(điện-lực, khuếch -trương kỷ.

oghe) 2 tỷ 291 triệu

B – Thuế nhập nội gồm :B t)- Ngoại giao, thông tin , đồng

góp Quốc-tế tăng 3 tỷ 791 triệu

I.- Quan thuế 30.000.000.000$

g) - Tiền lời công-trái 3 tỷ 513 triệu

2.- Phân xuất quân bình 500.000.000$

b) - Tăng lương cho nhân - viên

( phần cơ " quan dân-sự) 1 tỷ 600 triệu

Cộng : 30 500.000.000đ

i)– Điều-hành chung 5 tỷ 273 triệu

Dự thầu về thuế nhập nội , ngược lại , tụt giảm 46,49%

so với số dự thâm niên khóa 1972 vì có sự thay đổi theo thức

dính thuế nhập nội.
68 tỷ 339 triệu

Kính thưa Ong Chủ-tich,
C. Các bưệ lợi khác, gồm :

Kính thưa Quý vị đồng việp ,
1 ) - Hué loi båpb - cbánh 10.939 481.000 $

2) - Phụ thu đặc biệt cứu trợ 14,568.800.00R $
Sau khi trình bày các rẻ đại-cượng của dự thảo Luật

Ngân-sách niên khóa 1973 , về phần thu cũng như phim chi ,

ủy ban chúng tôi xin phép trình bày nhận xét và cơ cấu tổng

quát và chiều hướng của dự thảo ngân-sách này:
3) . Tham-gia của ngân hàng 2.000.000.001 $

Cộng : 27.508,281,000 $

Dự thâu về các huê lợi khác gia tăng 40,29% so với

dự thập niên khóa 1972.

1. - Dự-thảo Ngân-sách tiềa- khóa 1973 là một ngôn:

sách còn nặng, rất nặng về an ninh quốc-phòg. Non 65 %

ngân-sách dành cho lãnh vực này , để đáp ứng với nhu cầu

sinh tử của quốc-gia.

D.- Phần viện trợ Mỹ : Quân lực Việt-nam Cộng-Hòa đã phải gánh vác trọn vẹn

cánh 8 g của cuộc chiến , trong khi các quân-đội đồng - minh

đã tuần- tự triệt -thoái .
Dự thâu . 130.000.000.000 $

tăng 17,75% so với dự thầu tiên khóa 1972 .

Tông- kết dự -thân :

2.- Dự thảo ngân sách tiền-khóa 1973 đã dành tu

tiên đặc biệt vào việc thực hiện chương- trình cải-tạo và xây

dựng xã-hội , liền sau nhu cầu in-ninh quốc-phòng.

Thu nội-địa 92.999.000.000 $

Tổng số ngân-khoản dành cho các mục này là :

Thuế nhập -nội 30.500.000.000$
. .

27,508.281.000$- Các hue-lợi khác

Nông-nghiệp

Văn hóa giáo dục

An-Binh Xã-hội

30.218.362.0r o $

26.664.988.000$

21.711.056.000$

•.

.

. Phần viện -trợ Mỹ 130.000.000.000 $
Công 78,594.406.000$. .

281.007.281.000$
tức trên 17% của tổng số ngân-Bách niên khóa 1973.

Như đã trình trên tổng kết dự chi là 436.500, triệu ,

so với ngân-ich 1972 ( kể cả bồ-túc) là 368.161 triệu , gia

tăng 68.339 triệu , phân tích như sau :
.

Các chi- phí luật -định (Người cái có ruộng, Cựu

chiếo -binb ) 11ỷ 96triệu

3.– Nỗ lự : quan-trọng khác được dành cho lanh.vực

trang bị công công và phát -tiền tinh - ệ tài -chính, út cần

thiết để đưa nước nhà theo kịp dã tiến của các quốc- giu Á

châu trên đường phát-trien kinh-tế.

Tang-bị công-cộng . 14.858 800.000$

Kinh-tế Tài-chánh . 5.028.0 86.0 0$

Công -ky-nghệ. 3.124.200 00 $

Công trái . 8 124 000.000$

Tai - bit . 2.000.000 $

b)- Giáo dục, Y-tẻ tăng 8 tỷ 192 triệu

.

c) - An-binh, Quốc- phòng tăng (có tính 21 tỷ tăng lương

về 1973) 23 tỷ 18 triệu
Công . . 33.131.086.001$

tức trên 7% Ngân-sách niên khóa 1973.d ) – Ti-thiết , định cư tăng 2 tỷ 592 triệu

1
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4) Công cuộc xây dựng và phát triển dân -chủ, phát huy

chính-nghĩa tại quốc- nội cũng như ở quốc-ngoại , đi được

chó-trọũg với những ngân khoản lớn lao :

Tô -chức cÔng quyền

b)- Đối với một số cơquan có nhân - viên Việt-nam

phục vụ tại ngoại-quốc, như Bộ Ngoại- giao, Bộ Thông - tin ,

Bộ Giáo-dục , Bộ Quốc-phòng chẳng hạn , từ năm 1955 tới

nay lương bồng nhân-viên Việt-nam phuc-vụ tại ngoại-quốc

được chiết tính theo lối -suất 32$ 1 US$ và từ số lượng tính

bằng Mỹ-kim , ngân sách sẽ dài- họ tất cả những kinh -phí

cần-thiết kế chuyên ngân cho họ đầy đủ số lượng bằng Mỹ.

tim như da chiết tính trên .

4.525.413.000$

Ngoại- Giao Thông-tin Chiêu

hoi , 10.778 561 onns.

Công

tức trên 3% ngân-sách niên khóa 1973.

15.303.974.000$.

Văn-kiện cănbản cho phép sự tính toán lương đồng như

thể trái với Sác- luật tài -chính hiện-hành ; nhưng cơ:quan liền

hệ vẫn tiếp-tục việc chiết -tính theo Sác- lệnh số 294 năm 1955.

5) Su hết , dự-thảo Ngân sách niên khóa 1973 đã dành

trên 13 tỷ 430, tức trên 3 % tổng số Ngân -sách cho kế hoạch

cộng đồng vự -vệ . Công-đồng phát triển , mà một phần lớn đề

trợ cấp cho ngân sách các tập thể hành -chánh địc -phương

Ủy ban nhận thấy cần có một hành-vi tiết-giảm cụ-thề

là bắt buộc Bộ liên hệ điều-chinh lại qui-chế nhân-viên đềviền

buộc các nhân viên Việt-nam hiện phuc-vụ tại ngoại -quốc

tham-gia một phần nào vào tố-lực tiết -kiệm ngân-sách cùng

tạo sự bình đẳng giữa họ và các nhân- viên phục- vụ tại quốc

nội .

.

6) và đáp ứng với các nhu cầu phân tích trên . Hành

pháp đã ban -hanh các biện-pháp cải -tiến cănbản thuế-khóa

v hữu hiệu hóa phương pháp hành thu , để cho mọi công

dân , tùy theo khả năng của mình , đóng góp vào chi - tiêu công

Cộng. trên căn bản công- bình và hợp- lệ .

3 ) - Về chi phí điều hành : Trong tinh -thần tiết-kiệm

Ngân sách Quốc gia , chỉ dành ưu tiên đối với những chi

phí tuyệt đối cần thiết, nhất là trong tình trạng khó khăn hiện

tại của đất nướ : về mọi phương- d ện : chính - trị , quân sự,

kinhtế , tài -chánh, mọi nhu cầu cần phải được hạn-chế tối đa .
Do những nhận xét bên trên , sau khi thao-luận và biểu

quyết ủy-bac chuong tôi xin trình trước khoáng đại nhưng đề

nghị như sau :

1 )– Đối với việc tuyển dụng nhân viên , ủy-ban đồng

ý quyết định bác bỏ , chỉ trừ những trường -hợp có những

công tác đặc-biệt như Tống Nha Thu vụ cần tuyển thêm

nhân-viên . vì lẽ cần phải dành lại một số công việc làm dù ít

loi cho những thành phần hiện tại ngu một khi họ được giải

ngủ trong tương lai .

Một số các cơ quan chính -quyền khºng chiu giảm số lượng

những vật -dụng chi-tiêu trong năm 1973 , họ dự trù rộng rãi

theo ý muốn và lại chiết- tính về giá cả quá cao so với thực tế.

.

Do đo đối với những dự trù như chí, ty bạn đã quyết

định chỉ giữ nguyên tố kinh -phí đã được Quốc hội chuẩn cấp

cho năm 1972 thêm vào đó một số kinh - phí do sự gia -tăng

vật giá .

Ngoài ra , ủy-bạn cũng bác bỏ việc tuyển dụng tại một

Bố cơ quan tương đối có nhiều quỳền lợi và đã có tai tiếng vì

sự không công minh trong việc tuyển chọn.

Riêng về Bộ Quốc-phòng , đối với những kinh phí dành

đề bồi thường cho công-dân bị thiệt hại do quân xa hay những

hoạt-động chiến -tranh gây nên , ủy-ban nhìn thấy nếu ghi số

high-phí đó rõ rệt trong Ngân-sách vẽ gây hậu quả :2) - Về những chi tiết có tính cách bó buộc như lương

bông, tiền trợ cấp ủy ban dề-nghị giữ nguyên . Tuy nhiên có

những biệt lệ sau đây : hoặc các cơ quan Quốc-phòng sẽ tự ý du- d hinh

phí về tiêu xài vào việc khác không bồi thường cho dân

chúng.

•

hoặc có chi bồi thường tượng trưng dưới cách xa

mức thiệt hại viện lệ ngân -khoăn không đủ .

) - Đối với các cơ quan biến- định như Thượng - nghị

viện , Hạ -nghi - viện, Tối - C80 Pháp- viện , Giám-sat - viện, ủy

bạn chúg tôi nhận thấy có sự dự trù quá lạm trong phần

chi phí linh tinh đề đài thọ phụ cấp văng phản cho nhân-viên

các cơ-quan đi công xuất tại ngoại quốc nhưng không do việc

thihành nhiệm vụ chính thức và bó buộc cho cơ quan như

tham dự các hội nghị quốc-tế v..v ... Đồng thời ủy-ban cũng

đã hạ xuống đến mức tối thiểu những kinh phí dự trù dề

đài thọ chi phí chuy ° p chở cho việc xuất ngoại .

Như thể sẽ gây thiệt hại và bất mãn trầm trọng cho

những người được hưởng bồi thường. Do đó ủy-ban đề nghị

một phương-thứ : là chỉ ghi nhớ khoản này trong kinh-phí

với ngu ý cơquan sẽ điềuchỉnh lại sau đối với số kinh phí

thực sự bồi thường cho dân chúng .

Nguyên-tắc bồi thường được duy trì nhưng chỉ những số

tiền thực sự được trả cho dân chúng bị thiệt hại mới được
chuẩn cấp.

Ủy-ban Ngân-3ách chúng tôi quan-niệm rằng sự tương

kính cần phải có giữa các cơ quan hiến-định không hề bị suy

giảm vì hành vi cứu xét kỹ lưỡng những dự trù ngân sách của

cơ quan đó, vì trong thực-tế trước khi chuyển sang Quốc

hội , các đề nghị Ngân- sách của tất cả những cơ quan công

quyền được cứu xét tiếa khởi do Tông Nha Ngan-sách và

Ngoại viện .

Nhưng Cơ quan Ngân-sách ngoại- viện này đã không dám

đá động đến kinh -phí của nhng cơ- quan biển-định đó . Do

đó , nếu Quốc-họi nói c 0 g , Hạ nght - viện nổi tiệng vì e dè

hay đặt sư tượng kính không trúng chỗ thì sẽ b ện nguy ên tắc

tự trị ngâu" sách của các cơ - quan hiến định thành một sự tự
do tiêu xài bừa bãi số tiền đóng góp của dân chúng .

4) - Trong phần đầu tư trực tiếp . ủy-ban đê-nghị cắt

bỏ những chi -phí các cơ-quan dự-trù mua sắm bàn ghế vì

nhận thấy năm nào trong ngàn-sách cũng thấy khi mua sắm

bàn ghế.

Hơn nửa năm 1975 các cơ quan chính quyền được thừa

hưởng một số bàn ghế , và vật-dụng văn-phòng do thặng dư

của cơ quan Viện-trợ Mỹ lên tới 20.000 đơn- vị, thì không
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có lý do gì trong ngân"sách các Bộ lại xin mua sắm thêm bàn

ghe.

viện chắc -chắn không thể nhìn thấy tất cả những khuyết điểm

trong toàn bộ Ngân-sách Quốc-gia do Hành-pháp đưa qua

cùng những chi-tiêu phí- phạm cần phải loại bỏ cho nên ủy

ban chúng tôi ước mong được sự góp ý rộng- rôi của khoáng

đại Hạ-nghi-viện hầu việc cứu -xét Ngân-8ách Quốc gia của

Hạ -nghi- viện chúng ta được hoàn-hảo hơn .

Ngoài ra ủy-ban cúng depghị ban-chế tới mức tối đa

những tâm công- tác : xây cất , tu bồ của những cơ-quan có

tính cách hành-chánh thuần-túy , chỉ giữ lại những dự -trù cho

những cơ -quan phục- vụ trực tiếp cho nhu-cầu đại-chúng như

Bộ Giáo dục , Bộ Y tế v , v ..

5) - Ủy-ban cũng xin đề-nghị khuyến cáo giải -tán một

tố cơ - quan như :

Ủy-ban chúng tôi sẽ trình bày chi tiết những lý do

cùng số kinh phí đề nghị sửa đổi cho từng Chương, Mục

trong Ngân-sách 1973 khi Hạ-nghi - viện đi vào phần thảo

luập từng điều trong Dự-thao-luật .

Cũng như đối với Ngân-sách bồ-túc 1972 , chúng tôi

kính đề nghị khoáng-đại Hạ-nghi- viện :

Tông Nha Công-vụ : kinh - phí dành cho chương

trình này trong dự thảo ngânsách đệtrình trước khoáng - dai

ngày hôm nay vẫn giữ nguyên nhưng khuyến cáo giải tán trước

1974 đề trực thuộc vào văn - phòng Phủ Thủ tướng vì cơ :

quan này không cần thiết và nhất là sự điềuhành không được

hữu hiệu .

1 ) - Sau khi thảo-luận , chấpthuận trên nguyên -tic

toàn bộ bản văn Dự -thao-luật ban hành Ngân -sách Quốc- gia

1973 .

2)- Chấp-thuận nguyên tắc thảo -luận và biểu quyết

từng Mục của Ngân -sách.
Nha Sinh hoạt Học- đường tại Bộ Giáo-dục : chi giữ

lại số kinh-phí vừa đủ và chuyên kinh -phí đó sang Tồng Nha

Thanh-niên quản-trị , vì trên thực tế Tồng Nha Thanh- niên

và Nha Sinh hoạt Học-đường đã có những hoạt động giống

Dhau .

Trân trọng cám ơn và kính chào Ông Chủ -tich vu Quý

đồng việp .

(V& tay)

Kính thưa ông Chủ-tịch ,

6)—Sau hết , có một vấn đề mà ủy-ban xin có ý kiến

rộng rãi của khoáng đại là : việc tăng lương cho quân nhân

công chức theo tiêu chuẩn 10$92 một chi số vào tháng 9/

1972. Nguyên nhân sự gia tăng là để cho các thành phần

này có phương tiện tối thiều dài thọ một phần nào sự gia

tăng vật giá .

Kính thưa Quý đồng việt ,

Chúng tôi xin đọc nguyên văn Dự-thảo bản-văn bản

hành Ngân -sách năm 1973.Nhưng sự gia tăng phải được quan niệm là một sự giúp

dỡ quập công theo vị tố đầu người trong gia đình chứ không

thể là một sự bù đắp theo khả năng cá nhân của mỗi người. Luật số drà tháng năm

Ban- hành Ngân-sách Quốc- gia, niên khóa 1973Trong vấn đề này xin khoáng lại cho biết ý kiến đề

nếu cần khuyến cáo Hinh-pháp cứu xét lại vấn-đề theo tiêu

chuẩn khác hợp- lý hơn trong giới hạn số kinh phí dùng để
tăng lượng là 21 tỷ dành cho quân nhân , || tỷ dành cho

công chức, tổng cộng là 32 tỷ trong năm 1973.

Chiểu Hiến-pháp Việt-nam Cộng hòa ngày 01 tháng

04 năm 1967 ;
houby

Sau khi Quốc-hội đã thảoluận và biếu -quyết ;
Kính thưa ông Chủ tịch,

Tồng-Thống Việt - Nam Cộng Hòa
Kính thưa Quý đồng việt ,

Ban-hành Ngân-Bách Quốc-gie , Riên khóa 1973 như 48 :

Qua những nhận xét cùng đề- nghị vừa lược trình , ủy

bạn đã đi vào chi tiet từng điều khoan của các Mục- Chương

dự-thảo ngán-sách và sau khi thảo - luận đã đi đến kết quả

là :

Điều 1.- Tổng số tinh - phí Ngân-sách Quốc-gia , niên

khóa 1973 , được ấn-định là Bốn trăm hai mươi bảy tỷ mười

hai triệu một trăm mười ba ngàn đồng (427.012.113.000$)

phân chia ra từ Mục Chương theo bảng A đính hậu.

Tổng số kinh -phí Ngân- sách Quốc-gia 1973 do Ủy ban

đề-Nghị trước khoảng- đại ngày hôm nay là 427,012,113,000$.

So với số đề - nghị nguyên thủy là 436.500.000.000$

đã có một sự cắt giảm là 9.487 887.000$. Do đó số thiếu

hụt Ngân-sách trước là 155.492.719,00 $ nay được ấn

dịua lại là 146.004.832.000$ .

Điều 2. - Tổng số tài -nguyên được ấn-định là Hai

trăm tám mươi mốt tỷ , bảy triệu , hai trăm tám mươi mốt

ngàn đồng (281.007.281.0.0 ) phân chia ra từ Mục, Chương

theo bảng B đính hậu.

Kính thưa ông Chủ- tịch ,

Điều 3.- Trong trường hợp cần thiết, có kinh- phi

ghi ở mối Chương, có thể du- di qua Chương khác cùng một

Mục để ứng phó với nhu cầu , nhưng tổng số sẽ không quá

tổng số ghi ở Điều 1 .

Kính thưa Quý đồng việt ,

Ủy ben Ngânsách Tài-chính chúng tôi với sĩ số là 25

Fgười cùg sự LỰe- lac cua các uy - ban thưo 3g trực Ha-Lahi

Riêng kinh phí dự•bị ghi nơi Mục 33 (chi-phí chung )

được du di qua các M c chuỞg khác , loại trừ Mục 15

(Bộ Quốc-phòng) , dề dai thợ chi phí về việc tăng lượng:
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Điều 4. - Trong khuôn khi luật pháp hiệ hnh Bộ Tài

chính đượ : phép vận dụn mọi biện pháp tí h ." Rhi dề và 8

tà -nguyên cho Ngân- nở cù g và tiền của Ngân-hà 8 Quc

gia hầu đáp ứng số thiếu hụt Nga -sách là một trăm bốn

tươi sáu ở bốn 'rệu tốn trăm ba mươi hai ngàn đồng

( 146.C04.832.000$) .

ủng hội lập-trường của ủy ban Ni ân kích và Tai-chính Hạ

nghi - viện , khi cho rằ 8 mặ : dầu Nga xách n n kh a 1973

hết sức nặng nề về sở bích-phai hu hụt , nhưng ai có thể

chu đựng được trong hoàn-cả h quốc-phòng hiện tại.

Luật này được đáng vào Công báo Việt-Nam Cộng - Hòa .

Về Quý phòng, sự quºn - âm của Khối Công hòa và ủy

ban Ngân -sách Tài-chánh Hạ-nghi-viện trong năm ngoái về

lãnh vực an ninh và Quốc-phòng đã được minh chứng rõ-rệt.

Ngày 29-3-1972 , bọn Cộng -sản Bắc- việt đã ngang nhiên qua

quân vượt qua sông Bka -li và làm xáo trộn mọi sinh - hoạt

Quốc-giu.

O. CHŮ- TICH

Sau phần phúc-trình của ủy-ban là phần thảo luận tổng

quát.

Trước hºt , chúng tôi kính mời đồ 3g viện Trầa-tháng

Thức, Tưởng-khối Độc-lập .

Mặc dầu cuộc xâm lăng liều-linh và tàn bạo độ sẽ phải

chấm dứt , nhưng sự gia tăng hơn 23 tỷ vẫn còn cần - thiết và

khô , ngoài các chi tiêu thường xuyên như lượng đồng nhân

viên da 1 -chính lương - bồ 8 quân -nhân , vat-liệu và dịch vụ

điều -hành, chuyện -nhưng thôngthường và đầu tư trực- tiếp.

6.TRẦN-THẮNG-THỨC(Tưởng-khối Độc-lập).

Kính thưa Ong Chủ-tịch,

Kính thưa Ông Chủ-tịch ủy-ban ngôn-sách Tài- chánh.

Tuy nhiên . Khởi chúng tôi luôn luôn trung -thành với

chánh-sách tiết kiệm ngâ1-quỹ , giảm thiều gánh nặng mà nhân

dân phải đóng gói. Chúng tôi vêu-cầu tảm thiểu các phái

đoàn công : xuất , hạn chế việc xuất ngoại đà tu-nghiệp , ngoại

trừ các phái-đoàn tham-dự các tổ chức quốc-tế mà Việt-nam

là Hội- viên chính-thức, hay các việc xuấóngoại đề tg - nghiệp

có tính-cách chuyên-môn, cần -thiết cho các chức-vụ không

thể thiếu sót được.

Kinh Đưa Quý đồng việt ,

Ngày bệm qua , Viện chúng và đã thảo luận và bều -quyết

phip Nân-Bách bộ- túc cho niên khóa 1972. Khối Độc- lập

chúng tôi xin dành quyền phát biều ý - tiến và nêu lên những

phận-đinh của chúng tôi ngày hôm nọy về việc thực thi ngân

tách 1973 , và nhân dịp này , đối chiếu chính sách Khối của

chúng tôi với chah-sách của một số cơ quan Chính phủ trong

chiều hướng tận dụng mọi khả năng của Quốc-gia để đáp

ứng với tô- lực đóng góp của đồ ag -bao , và phù hợp với hoàn

cảnh của lịch -sử .

Để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội , chúng

tôi cũng đông'ị cần phải có một Bộ Tư lệnh Bệt- động- quân

mà quân - số hiện nay đã lên tới 53 tiểu đoàn , và đi tránh

các sự lạm dụng trong việc tuyên lính tiếng , lính mà chúng

tôi yu- cầu Bộ Tông-tham -mưu hãy triệt để áp dụng những

biện pháp hữu-hiệu nhất mà Bộ có thể thực hiện đ ợc . đề

sử-dụng tới mức tối - đa nguồn tài nguyên nhân lực mà Bộ dã

được cung cấp.
Lời nói đầu tiên của chúng tôi là sự khâm phụ : tinh

thần làm việc hăng say của Ủy ban Ngân -sách và Tai-chinh

Hạ-nghi-viện trong suốt thời gian từ 19-10-1972 đến 8-1 ] .

1972 ; di nghien-cứu tỉ mỉ các nhu-cầu chi-tiêu, cùng các

khả-năng thu hoạch của Hanh-pháp.

Về giáo- dục và y-tế :

Chúng tôi cũng hết lòng ngợi khen tự cộng-tác chặt-chi

của các ủy ban thường -trực Hạ -rghi - viện trong việc cứu - xét

ngân - sách các Bộ liên hỏ , đề cùng với Ủy ban Ngân-sách và

Tài- bánh đua ra những đề thi tu -chính thật chính xác ,

giảm thiểu tới mức tối đa những khoản chi tiêu xét ra chưa

cầa -thiết, hay không cấp-thiết .

Song song với các nỗ lực của quốc-gia trong lãnh vực

an-binh và quố :-phòng , Khối chúng tôi đặc biệt chú trọngtới

vấn-đề giáo-dục và y-tế , bởi vì nếu chiến-tranh là chuyện nhất

thời , thì văn-hóa giáo -dục là chuyện mãi mãi . Để chuẩn bị

cho những thế hệ mai sau . việc đầu tư nhân sự tại quốc nội

cũng như quốc-ngoại cần phải có một chính sách tô-rệt .

.

Chúng tôi cũng rất hài lòng thi nhìn chung vào ngân

Ảch tăn 1975 nhận thấy sự gia tăng 68 ỷ 339 triệu so với

ngân sách năm ngoái không có những lý do bất ngờ vượt ra

ngoài sự dự - ù của các nhà sºạn- héo Ngân- 84ch nhưng chính

là một sự tính toán kỹ lưỡ8, nhằm dọn đường cho một

cuộc dấu-tranh chính -trị trong tương- lai .

Dự-án ngân-sách của Bộ G Áo dụ • được tổng kết trong

niên khóa năm 1973 là 16 00. 00,0 0$ , phần lớn được

dính vào các chi phí về lượng bồ 8 và d ch vụ điều hành ,

ngoại trừ một số kinh phí bất ngờ và các công tác đại tu-bồ

và trang bị dành cho các miền bị chiến cuộc tàn phá.

Trong số các kinh- phí gia tăng này , ngoài một số chi

phí luật định như vấn-đề bồi - thường ruộng đất , vấn đề cựu

chien-biuh, vấn-đề tăng lương cho quân công, chúng ta cần

thải kể tới các chi phí tối cầa-thiét như An-ninh , quốc

phòng chiếm 23 , 181 000.000$, chi-phí về Giáo dục , Y tế
8.192.000.0.0$ , Ngoại-8180 và Ihộug - in 3.791.000.00 $.

Riêng về vấn đề họ : bồng và trợ cấp , gần 2 tỷ bạc,

Khối chúng tôi mong mỏi được thấy Bộ Giáo dục còn có một

chính sách dự tọ : có rệt , hợp lý cho những người may mắn

được thụ hưởn ; không phải để trá h những tai tiếng không

mấy tốt đẹp cho Bộ này, nhưng chính là để cứu vào những

sơ hở đã có từ nhiều năm về trước.

Cung thư năm ngoái , chúng tôi xin chia sẻ mối ưu-tư

của Khối Cộng - òa về vấn-đề an-Duth và Quốc- Phòng, và về

Ngan-sách năm 1975, chúug tôi , một lag Lửa, xa hoat-toan

Trong hiện tại , Bộ chỉ dành 800 triệu đề trợ cấp cho

các trường tại Việt-Nam , trog đó gồm có gần ba triệu sinh

viên và học sinh , thưng lại danh một tỷ bạc cho ba ngàn

sinh - viều ngoại - quố :. So sinh viên này có thật sự là u ứng

8 nh”viên nghèo vàthật sự có tinh thần quốc gia hay không ?
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Họ 6 thật sự là thứ 8 sinh viên tru -tú , thuc thành phần

( Ôn tn của các công, t - hức, qn-nhân hay không ? Chúng

tôi xin phép mềa bàn tới quan niệm này Tuy nhiên , vấn

đề chú8 tôi yêu cầu là Bộ Giáo-dục , một khi đã bỏ ra một

số tiền lºn leo như vậy, thì cũng cần biết tại se 0 những sự

chống đối , bều tiah trong hàng ngu sinh viên tại Lgoại-quốc.

Quý Bộ bày dành các nhân- viên tru-tú cho các Sứ -quán

mà chúng ta đang góp nhiều cảm tình và sự ủng hộ . Chúng

ta hãy cứ những phá - doàn Chính - phu , thái- do a din-cử.

tư nhân qua các nước mà lập trường của họ không làm trở

ngại cho công cuộc tái lập hòa bình của chúng ta.

V

Nói một cách khác , trong bối cảnh hiện tại , chúng ta

cần có một giải -pháp và phải ở thế chủ-động trong các cuộc

thương thuyết với Cộng-sản Bắc-việt , chứ không thể chỉ là

một sự vô tình để đi đến thất bại mà mất nước .

Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phản đối việc

trợ cấp học bổng cho họ , mà trái lại chúng tôi mong mỏi

rằng việc trợ cấp phải hoạch định minh bạch, không có những

người được qui ưu -đãi, hay có những người khác bị bỏ rơi ,

đề đánh tan sự bất mãn có thể lan tràn , bất lợi , mà hậu quả

sẽ không sao tránh được.

Về vấn-đề thông tin :

Chúng tôi thiết -tưởng chúng ta cần tăng cường hoạt

động thông tin ở quốc-nội cũng như quốc-ngoại .
Trong lúc chiến cuộc còn đượng tiếp - dien , và ngay cả

sau khi tiến súng gương nồ, vấn -đề y-tế vẫn là một mối lo

âu cho chú ý ta . Ít nhất cũng trong một thời gian khá lâu .

Chúng ta phải nhìn nhận rằng nạn khan hiếm thuốc men , đặc

biệt là tại các trại định cư thật là tuầm-trọng .

Đành rằng vấn đề chậm trẻ , vấn - đề ăn-uống kham khổ.

vấn- đề vệ - sinh tồi tệ cũng ảnh hưởng một phần lớn đến tinh

thip và vật - chất của đồng b c chiến nạn , nhưng không phải

vì thế mà chúng ta bỏ mặc cho số phận của họ . Chúng tôi

- đề-nghị Bộ y-tế nền dành một ngân-khoản riêng về vấn đề

trợ cấp thuốc men cho các trại định cư ngay từ bây giờ,

và trước khi việp-trợ Mỹ giảm bớt sự đài thọ kinh phí này

trong niên khóa 1973.

Trong việc tranh-thủ nhân tâm , tạo điều kiện cho một-

cuộc đấu tranh chính-trị , các cán bộ Bộ Thông-tin tại các xã .

Ấy là những cán -bộ tiền -phong , nồng -cốt, nhưng tiếc thay

Hội- đồng bình-định , nông-thôn dã khuyến- cáo Bộ Thông tin

giảm thiều hoạt - động củ các cán bộ nầy, và quy tụ lại thành

các cán- bộ lưu -động. Cũng như các cán- bộ thông-tin ở quốc

nội , ngành thông-tin quốc-ngoại cũng bị trở ngại vì vấn - đề

nhân-sự .

Theo nhận xét của một bạn đồng viện của chúng tôi

thì hiện nay Bộ Thông-tin không có lấy một cơ quan chính

thức và chuyên - môn nào để lo việc thông-tin ở địa - phương.

mà hầu hết đều trông cậy vào các lực lượng khác, các cát

bộ Phát- friển Nông-thôn, các đoàn thể nhân - dân tự -vệ và

các nhà chức-trách địa -phương . Đó chính là một chuyết

điểm lớn của Bộ Thông- tin .

Cũng tuong lãnh vực y tế, và trên một bình diện lâu dài

hơn, chúng tôi đặc biệt lưu-tâm tới sự khiếm-khuyết các y

sĩ điều trị tại các bệnh viện mà nguyên do hầu như rất giản

dị. Một Y- si giải- pbầu làm việc cả tháng trong một bình- viện

Công nếu là nhân - viên khẽ vớc, tức là không được hưởng

một quyền -lợi nào khác , có lẽ không kiểm tồi số tiền mà

một yếui tư có thể kiếm được trong một ngày .

Chúng tôi cũng cần nói thêm rằng về phương -diện báo

chí , Bộ Thông-tin đã có một khuyết điểm không kém phần

quan-trọng là đã tạo ra một số các đặc-san giống hệt các tập

van định - kỳ mà các vị chủ-nhiệm không hề bị ràng buộc bởi

các quy-chế báo-chí đã được tu - chính .

Chúng tôi xin đặc-biệt lưu ý Bộ y-tế về trường-hợp này,

để quý Bộ. nếu không thể tách- rời y- si ra khỏi quy-chế công

chức thì cũng nên tìm một biện pháp nào để khuyến-khích

Dâng đỡ lº về tinh thần lẫn vật-chất , đặt các phụ-cấp dịc

biệt, tương xứ 8 với công lao của họ .

Sau hết , chúng tôi cũng xin lưu ý Bộ Thông-tin về việc

quản lý các tài -liệu về chiến cuộc , những hình ảnh đau

thương của dân tỵ nạn trước áp lực của Cộng-sản , những

tội ác của chúng , chưa được tố cáo đúng mức.

về Ngoại-giao và Thông-tin :
Ngược lại , chúng tôi bắt buộc phải nhắc nhở Bộ Thông

tin nên kiểm soát lại những chươg trình phát thanh và phát

hình dề chấm dứt tình trạng gây chia sẻ trong quần chúng

và hiền nhiên là vô ích trong đường lối thông - un của Bộ.

Trong bối-cảnh lịch-sử hiện - tại , chúng tôi xin dành phần

phát biểu ý kiến sau chót về vấn-đề ngoạigiao và thông -tin .

Chúng tôi thiet -tưởng trong chiều hướng xây-dựng một nền

bòa bì đ vinh- tu, các hoạt động ngoại giao của chúng ta cần

được cải thiện về mưu tìm một thể đứng vững chắc trong

cộng đồng thế giới bằng cách tạo thêm điều kiện thuận lợi

cho việc tái lập hòa bình và tăng cườg sự công tác với các

Quốc gia bên ngoài .

Chúng ta thử hỏi trong năm qua , Bộ Ngoại giao đã làm

dược thứ 8 gì để tranh thủ sự dồ g tình của thế giới tự do ,

da lam nữ 8 kì dề tăng cường liên lạc quốc tế qua các phái

đoàn do Bộ tổ chức trong các cuộc thăm viếng các quốc gia

bạn ? S hiện diện của các vị trưởng phiẹm sở ngoại giao đã

giúp ích gì cho chính nghĩa của miền Nam Việt Nam ?

Đề kết luận , ngoại trừ một vài Mục mà chúng ta sẽ

dra tu chính trong phần thảo -luận , và sau khi đã nhận định

về toàn bộ Ngân-sách Quốc-gia niên-khóa 1973 , Khối chúng

tôi long trọng khuyến cáo Hành-pháp :

1 ) Triệt để tránh bớt các việc chi tiêu chí phạm , làm

thiệt hại cho Ngân -sách Quốc-8'a mà không mang lợi ích

thiết thực cho dân chúng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại .

2) Hoạch đi h đường lối , chính sách cho các Bộ, đặc

biệt là các Bộ Ngoại-gao , Bộ Giáo-dục, Bộ Chiêu-bồi, Bộ

Phát-triền Nong- thế n , Bộ Thông- tin , để thích ứng với tình

thể dục-biệt của chúng ta ngày hôm nay, và tạo niềm tin

tưởng cho các tầng lớp dân chúng.

Đặt những câu hỏi trên , chúng tôi muốn nói đến vấn đề

nhân sự . Thật thế, nếu Bộ ngoại giao dự định thiết lập thêm

trong năm nay các Sứ quán tại Ténéran, Caracas , Tel Aviv ,

và Vlêu e , thì hú g tôi đề nghị quý Bộ cồi lên ! on thế

dứag ở một trong thai Kõi Á Rạp by Do- 1 hải mà chọi .

3 ) Cải ô nhân sự nặng về bah thần chuyến -viên hiện

hữu thành một thanh phu nhân sự mạng về tính cách dau
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khi chúng tôi phải nói lên điều sau nầy về vấn-đề đều-hành

của Hạ-nghi-viện.

tranh chính trị hầu ứ pg- phó với tình thế , hữu-hiệu-hóa các

lực-lượng tranh thủ nhân dân như Cán-bộ Quốc-gia . Cánbộ

Nông -thôn , lực lượng Nhân -dân Tự-vệ, đề tạo điều kiện

thuận lợi cho công cuộc tranh thủ Hòa- bình chan -chính và

đương đầu với cuộc đấu tranh chính trị sau này .

Trân trọng kính chào Quý đồng viện .

Thưa quý vị , chúng tôi thiết nghi trong một năm , Hạ

nghị- viện chúng ta cứ sau ba tháng họp thì có ba tháng đề về

công-tác tại đơn vị . Như thế tại sau các ủy ban không lợi

dụng ba tháng hưu-khóa đó dành một ít thì giờ đề họp về dự

luật mà ủy-ban đó sẽ đem ra thảo- luận trong khóa họp tiếp

theo ?O. NGUYỄN- MINH-ĐĂNG.

Trước hết, chúng tôi thành thật cảm ơn ông Chủ-Tịch

Ủy-ban Ngân -sách Tài-Chánh Ha-nghi-Viện cũng như quý vị

Dân-biều trong ủy-ban Ngân-sách đã làm việc liên tiếp trong

mấy tuần lễ liền đề hôm nay đưa đến kết quả là có bản phúc

trình trước phiên khoáng-đại ngày hôm nay.

Nếu tôi không làm thì trong năm qua , các ủy-ban đã không

làm việc trong thời - gian hưu-khóa , chỉ khi nào khai -mạc khóa

họp thường lệ thì các ủy-ban mới bắt tay làm việc , và trong

thời -gian ủy -ban làm việc , Hạ-nghi-viện buộc lòng phải ngưng

nhóm đề nhờ ủy-ban cứu-xét cho đến khi nào những dự- luật

được hoàn-thành thì Hạ-nghi - viện mới họp khoáng-đại . Với

lề lối làm việc như vậy, chúng tôi thử hỏi trong khóa họp ba

tháng tại Ha-nghi- viện nầy.chúng ta có họp được đến một

tháng hay không ?

Trong những phiên họp đó, ủy ban Ngân sách Tài -chánh

Hạ-nghi-Viện đã cắt giảm ngan-sách của tài khóa 1973 tất

cả là 9.487.887.00 $ , và như vậy đã tiết giảm đi một phần chi

tiêu trong khi ngân-sách của tài khóa 1973 mà Hành - pháp

đưa sang là 436.500.000.000$ , bây giờ chỉ còn lại là 427 .

112.013.000 $.

Thưa ông Chủ- tich ,

Thưa Quý đồng viện ,

Đáng lẽ ngày hôm qua chúng tôi đã lên den- dàn đề trình .

bày quan điểm của chúng tôi về ngân -sách bồ-túc 1972 , nhưng

sau khi đã được nghe các bạn đồng việp lên dây chi-trích

những Bộ này , Bộ kia và cho rằng việc bồ-túc ngân - sách của

tài khóa 1972 không xứng -dáng , cho nên đã có nhiều biểu

quyết cúp hẳn ngành khoản bồ-túc của 1 Bộ , mái đẹp khi

chung quyết mới được chấp- huận cho một ngân - khoản phỏ .

Sở di chúng tôi thắc-mắc như vậy là vì chúng tôi lo âu

khi Hội đồng Chủ-tich quyết-định chi cho khoáng-đại họp trong

4 phiên họp liên -tiếp mà thôi .

Cũng trong chiều hướng có trong phần thảo luận tống

quát dự thảo ngân sách quốc-gia niên khóa 1973 , chúng tôi

xin phép được trình cùng ông Chủ- Tịch và quý vị một vài

nhận xét của chúng tôi .

Chúng tôi nghĩ rằng với thời gian quá ngắn ngủi như

thế , chúug ta sẽ không thể nào đủ thời giờ đề nghiên cứu

từng chi tiết , tùng Chương , từng Mục khi đưa ra khoáng

đại thảo-luận về ngân-sách , và chúng tôi • táng với thời-gian

như vậy, chúng ta sẽ thiếu sót rất nhiều , nhất là trong việc

cắt giảm , tạo nên những trường hợp cắt xén không đúng chỗ,

chúng ta có thể sẽ bỏ sót những khoản mà lẽ ra cần phải

cắt bỏ để tránh tình-trạng chi tiêu chí phạm gây tổn hao

công quỹ , làm thâm thủng Ngân-sách Quốc-gia .Điều thứ nhất làm cho chúng tôi ngạc nhiên là ông

Chủ Tịch Hạ-nghi - Việp , khi khai mạc khóa họp ngày hôm

nay. đã thông báo cho chúng tôi biết là hội -đồng Chủ-Tịch

đã quyết định cho Hạ -nghi-Viện được thảo luận khẩn cấp

trong 4 phiên họp liên tiếp .

Vì vậy , chúng tôi thân thiết yêu-cầu Hội-đồng Chủ-tịch

xét lại coi có nên cứ chỉ thảo luận trong 4 phiên họp liên

tiếp hay không hay là cho phép khoáng-đại Hạ-nghi - viện tiếp

tục thảo-luận đề chung-quyết trước ngày 30 tháng 11 theo

đúng thời gian hiển-định rồi chúng ta mới chuyển lên Thượng

nghi-viện ? Đó là đề nghị thứ nhứt của chúng tôi .

Thưa Quý vị,

Về việc thảo luận ngân-sách , Hiến-pháp đã minh thi có

là Hạ-nghi-Viện của chúng ta được quyền thảo luận ngân

sách và chúng ta chỉ phải gởi lên Thượng -nghi- Viện sau khi

chúng ta đã thảo luận và chung quyết xong . Thời hạn chét

gởi lên Thượng-nghi-Viện là ngày 30 tháng 11 ,

Điều thứ hai , chúng tôi xin thưa , đặc- biệt là với ông

Chủ-tịch và quý vị Dân-biều trong ủy-ban Ngân-sách Tài

chánh , lời nói đầu tiên của chúug tôi khi nấy là ghi nhận rất

nhiều thiện-chí của quý vị trong ủy- ban Ngàn-sách .

Kính thưa Quý vị ,

Ngân-sách Quốc-gia gồm, nhiều Mục và nhiều Chương ,

dầy như thế này , với tất cả các Bộ các cơ-quan , chảnh- sach

của Chính- hủ ngày hôm nay là trong những tăm tới đây có

hữu hiệu hay không , nó lệ thuộc rất nhiều vào ngân-sách, thể

mà chi cho kkoáng- đại Hạ-nghi- viện thao - luận vỏn vẹn có 4

ngày , như thế những ngày còn lại Hạ-nghi-viện sẽ làm gì mà

không cho Hạ -nghi-viện thảo- luận thêm ?

Sau khi nghe bản phác-tình của ông Chủ-tịch ủy-ban

trình bày trên diễn-dàn lầy, chúng tôi rất thông cảm vì

trong hoàn cảnh hiện tại của nước nhà , nếu so sánh ngân sách

của các tài khóa trước đây từ năm 1972 , 1971 , 1970 với

ngân sách tài khóa 1973 Lấy thì quý vị thấy rằng Ngân sách

tài khóa Lan 1973 đã tăng vọt quá nhiều

Sự tăng vọt đó có lẽ là vì nhu cầu đòi hỏi của đất

nước về sự chi dụng trong những năm vừa qua về vấn đề

nạn nhân chiến cuộc nên Ngân -sách cần phải tăng thêm cho

Bộ Quốc-phòng, cho Bộ Nội-vụ và một phần nào tăng trong

các Bộ khác , như Bộ Giáo dục v ...v ...

Phải chăng quý vị c !imuốn cho chúng tôi thông qua một

cách mau lẹ Ngân-sách quốc gia trong vòng 4 phiên họp liên

tiếp mà không cho có thì giờ dễ đi sâu vào chi - tiết ? Chúng

tôi không thể chối-nhận đường lối làm việc có được. Chúng

tôi xin quý dồag việu ở các uy ban thư tối cho chúng tôi

Tuy nhiên , không vì nhu cầu đó 3 chúng ta không xét

cho kỷ. Noi như he , chúag tôi muốn đề-ngay với uy -ban
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Ngân - sách Tài-chánh Hạ-nghi-viện những nguyên tắc trước

khi đi vào việc thảoluận chi tiết Ngân-sách qua từng Chương ,

Mac .

thập thông ti008 tài khóa 1973 này . Bộ Ngoại-giao đen

30.000 000 $ năm ngoái và 60,000,000$ của năm nay đã

cho ai ? Phải chăng ông Tông-trưởng Bộ Ngoại- giao đưa lại

trợ giúp cho ông Trần-văn- Lâm , Chủ tịch Hiệp-Đội bang

giao Quốc-tế ? Ngoài ra còn có nhiều chuyện mà quý vị phải

đi vào chi tiết , thứ : g cái đó có lợi hay không ?

Nếu nguyen -tắc của chúng ta được chấp-nhận thì khi

vào các Chương Mục , chúng ta sẽ dễ dàng cứu- xé : hơn , bởi

vì nếu chúng ta không đi vào nguyên tắc thì chúng ta sẽ mất

rất nhiều thì giờ mỗi khi muốn cắt giảm hay tăng thêm cho

các điều khoản chi tiêu của các Bộ .

Thử lật quyền ngân sách ra , đọc tất cả những điều 51 .

59 về chuyển nhượng thông thường, quý vị sẽ thấy có rất

nhiều điều vô lý .

Vì vậy , chúng tôi xin phép đề nghị với khoáng-dại là

báy cắt khoán về vật-liệu và dịch vụ điều hành trong điều 31

39 , cắt khoản về chuyền-nhượng thông thường trong điều

51-59, và cắt khoản đầu tư trực-tiếp trong điều 71-79.

Chúng ta cũng cần phải cắt giảm đến mức tối đa tại

điều 31-39 về vật liệu và dịch vụ điều hành .

.

Tại sao chúng tôi lại đề-nghị cùng quý vị cắt 4 khoản

Dêu tiền ? Là vì khi đọc sơ qua Ngân -sách từng Mục, quý

vị tẻ thấy rằng vật -lệ và dịch - vụ diều-hành ở tại các Bộ

sở quan đã tăng quá nhiều , cho nên chúng ta cần-tiết giảm

những điều khoản đó,

Ngoài ra , ở điều 21-29 , trong bồng quân nhân tôi nhớ

rằng khi khoáng đại Hạ-nghi-viện thảo luận về ngân sách

Quốc-gia tội khóa 1972 cúng tại diễn đàn này. biên bản còn

ghi có rất nhiều quý vị đã đưa ra những nhận xét và đề nghị

về vấn đề quân nhân biệt phái .

Cũng như trong sự chuyểnnhượng thông thường ở điều

51-59 và trong việc đầu tư có nhiều Bộ dã chi - tệu rồi mà

không chứng minh . Nếu có hỏi đến thì quý vị sẽ trả lời là

chúng tôi sẽ có khuyến-cáo đòi họ phải chứng minh ,

Trong tình trạng chiến tranh như thế này , ngoài mặt

trận cần rất nhiều quân nhân , rất cần những vi -quan vu -tu

của quân-đội , những người đã có nhiều năm kinh-nghiệm tại

chiến trường , thì ngược lại có một số quân nhân được và

làm việc tại Bộ, tại Trung-rợng với lý do các quập phân đó

là chuyên viên.

Kinh nghiệm tại Nghị-trường này qua 4 năm ở pháp

nhiệm và một năm ở phíc - nhiệm II cho quý vị thấy rằng

lí cả các khuyến cáo của Quốc hội gởi sºng Hành- pháp đều

hay những tờ giấy lộn đem bỏ vào sọt rác , Hành-pháp không

bao giờ đếm xỉa đến các khuyết-cáo đó .

Chúng tôi nghĩ là chúng ta phải xét kỹ xem có đúng đó

là chuyên viên thật hay không ? Chúng tôi nhận thấy tại các

Bộ không cần phải có chuyên viên là quân nhân vì những

nhân viên dân chính có thể đảm trách công việc ấy được, và

số quân nhân biệt phái đó nên trả lại quân đội đề tăng cường

cho tiền -tuyếa hơn là đề ở tại các Bộ .
Vậy ngày hôm nay chúng ta khuyến cáo để làm gì ?

Chúng tôi thiết nghĩ, thực tế hơn hết là chúng ta kiểm soát

chính sách của Chính phủ bằng ngân sách này , chứ nếu chúng

ta gởi khuyến cáo sang, biết họ có thi hành khuyến cáo đó

hay không ?

Thế nhưng các Bộ vẫn tìm đến cách này dọn cách khác

dề dưa một số Si-quan thân tín cấp Đại-tá , Thiếu-tá, Trung

tá , Trung:úy vv... về làm tại các Bộ.

Kính thưa Quý vị .
Họ có tồn-trọng những điều Quốc-hội yêu cầu không ?

Bằng chứng ở dĩ vãng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó trong

năm qua , nên hiện nay chúng tôi không nghĩ đến vấn đề khuyến

cáo mà chúng tôi đi một việc làm thực tế và trực tiếp ngay

đây là chúng ta xét ngay đến vấn đề ngân sách để xem

chúng ta cần cắt giảm điều gì .

Thử làm con tính và thử xét với mấy vạn quân nhân

được biệt phái hiện đang phục-vụ tại các Bộ, tại các cơ sở

Trung - rợng này , chúng ta có thể chấp-nhận cho họ tiếp

tục ngồi lại đó hay không , hay là chúng ta mời họ trở về

thiệm- vụ chính của họ không ở ngoài tiểi -tuyến ? Điều đó

chúng tôi xin quý vị đặc-biệt lưu- ý.
Chúng tôi đưa ra một ví dụ về Bộ Ngoại giao , Tại điều

51.59 về chuyển nhượng thông thường năm 1973 là 60.000.

000$ , năm 1972 chỉ có 30.000.00 $, Như vậy Ngân sách

năm 1973 của Bộ Ngoại giao ở điều này có sự gia tăng là

30.000 000 $.

Xin hỏi Bộ Ngoại giao giải thích việc tăng 30.000.000 $

này đã làm việc gì ? Bộ Ngoại giao dã cắt nghia là đề yếm

| trợ những hoạt động về thông tin quốc nội , quốc ngoại và

+ vận động dư luận quốc tế , tỉợ cấp cho Hiệp hội Phát triển

Bang giao Quốc tế.

Ở đều 71-79 về đầu tư trực -tiếp . chúng tôi không thể

chấp -nhận rằng trong tình trạng chiến tranh như thế này,

khi chúng ta cần dồn hết nố- lực vào hạ tầng cơ sở mà chúng

ta lại đem thực hiện những đại tu -bố , xây cất các Sở, các

Nha ,

Chú g tôi thiết nghĩ chúng ta hãy tạo các vấn đề đó

lại dà dồn tô - lực vào nông-thốn như một số quý vị trong

ngày hôm qua và sáng hôm nay đã xác-nhận và ông Trưởng

khối Độc- lập lên đây cũng đã nói rằng chúng ta đang dầu

tranh chánh- trị với đối-phương, và dấu-tranh chánh-trị nặng

nhứt là ở hạ tầng cơ sở chớ không phải ở tại Truag -ương

như Độ-thành Sà .Gòn , hay tại các Nha , Sở.

Nhưng những điều đó có lợi hay không ? ở đây tôi

không xét cá nhân một ông Bộ -trưởng nào cả , mà tôi chỉ

nghi đến vấn đề xây dựng đất nước này, tôi chỉ nghĩ đến

vấn đề tiết kiệm cho ngân sách Quốc-gia vì nó đã thâm thúng

quá nhiều rồi đã thặng chi 146 004.832.000$ sau khi ủy

ban ngân sách đã cắt giảm được 9 tỷ .

Do đó, về việc đầu tư trực tiếp, xây cất , đại tu - bộ tại

các Nha , Sở sẽ lên đi , nhiều triệu bạc , điều này sỉ tạo nên

sự thâm-thủng cho ngân-sách Quốc-gia , chúng tôi xin quý vị

xét lại đều dó, và nếu nhận thấy điều gì không cần -thiết

lắm chúng ta nên cắt giảm đẽn mức tối đa ,Do đó , chúng tôi muốn cắt giảm đi về chúng ta để bị
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Thưa ông Chủ-tịch,

Thưa Quý vị,

nầy, nhưng chúng tôi thiết nghi không những chi có đại - den

Khối , đại -diện Nhói , mà tất cả các Dân-Điều đều phải biến

tiềm-soát vấn đề chi -tiêu ở Ha-nghi -viện này. Chúng ta cà

phải chi tiêu cho đúng mức . thì đến lúc có cắt giảm bé

Hành-pháp, chúng ta sẽ không bị mang tiếng .Ông Chủ-tịch đã bấm đen đỏ . Chúng tôi xin phép ống

Chủ-tịch cho chúng tối được mấy phút nữa để trình bày những

đe-nghị của chúng tôi cùng quý vị . (Va (ay)

1 ) Chúế g tôi đề-nghị : Xin Ong Chủ tịch ủy-ban Ngân

sách Ti -chánh và quý vị ủy-viên , trong ủy-ban , nếu được chấp

thuận một nguyên-tắc trước khi đi vào phần cứu -xét . là khi

thảo - luận đến các Bộ , nếu xét thấy có nhiều khoản không cần

thiết lắm , chúng ta nên cắt giảm đi .

Trong Ngân - sách năm 1972 của Hạ nghị viện , chúng

tôi được nghe khi Hạ-nghi -viên ra đều- trằn trước ủy ban

Ngânsách Tài -chánh , có rất nhiều điều khúc mắc trong việc

chi-tiêu 17 triệu đồng dùng trong vấn - đề tiếp-tôn , cho vấn

đề nầy , vấn-đề kia ...an

2) Cơ quan Lập-pháp tức là Quốc-hội Việt-nam Cộng

hòa chúng ta hiện nay có hai Viện : Thượng-nghi-viện và

Hạ-nghi- việp.

Khi chi- tiêu như vậy , có phải là nhân-danh Hạ-nghi

việc hay không ? Hay là nhân danh cá-phân của từng người

trong Văn-phòng Hạ- nghi- viên? Những việc cho chác nhưng

tổ -chức nầy, tổ-chức kia v , v ..

Hạ nghịviện chúng ta có quyền cứu-xét Ngân -sách Quốc

gia thì Thượng-nghi - viện cũng như có quyền cứu -xéc Ngân

sách Quốc-gia . Chúng tôi xin đề-nghị dành một sự tương-kính

đối với Thượng-nghi- viện .

Chúng tôi không phản đối, nhưng có phải là nhân-danh

Hạ-nghi- viện dề cho ly không ? Hay nhân - danh cá nhân của

Dân -biều nầy, Dân -biều kia trong Văn-phòng để cho

Chúng ta không xét về Ngân sách của Thượng -nghi- viện ,

đề cho Thượng-nghi-việp tự xét những gì cần cắt giảm , họ

tự cắt giảm lấy.

Xin quý vị phải tính cho kỳ vấn đề đó Chúng tôi xin

thưa là chúng ta không thể xử-dụng những phương • ên quốc

gia dành cho Ha-nghi-viện này để tất cả 159 Dậa - biều có

thể mang tiếng đối với quốc - dân .

3) Chúng tôi xin thưa cùng Ông Chủ-tịch và quý vị là

trước khi muốn cắt giảm Ngân-sáchcủa Bộ này hay Bộ kia .

chúng ta phải xét ngay tổ chức của Ha-nghi -viện chúng ta

trước đã . Nói như vậy , chúns tôi sợ có thể quý vị sẽ hiểu

làm những lời nói của chúng tôi đây.

Chúng tôi nói như thế vì chúng tôi nhận thấy trong

năm 1972, một số các quý vị trong Văn-phòng đã sử dụng

những phương-tiện của Hạ-nghị viện, vào việc cá-nhân.

Chúng tôi xin thưa rằng mặc dầu trong năm 1972 , về

vấn đề bầu bíp Văn phòng chỉ có một liên danh của hai Khối

Độc lập và Cộng hòa , nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn

tách Khối và Văn phòng Hạ-nghi-viện .

Một bằng chứng nhỏ là có những công xa ngày hôm nay,

khi trao lại cho nhiệm kỳ mới này , đã phải sửa chữa tàn

200.000 $. có nhữg công xa đưa về Tịnh độ chạy những

công-tác ngoài , đã làm hao tốn công-quỹ Ha-nghi - việp không ,

biết là bao nhiêu và còn rất nhiều tình tiết khác mà chúng tôi

đòi hỏi Văn-phòng Hạ-nghi- viện và quý vị Chủ tịch Ủy ban

trình-bày trong một phiên khoáng-đại công-khai , nếu quý vị

có can-dim trình - bày ở đây cho chúng tôi biết rõ từng chi

tiết chi- tiêu của năm 1972 này ...

Việc làm của Knối khác, việc làm của Văn phòng Hạ

nghi- viện khác. Ngày hôm nay, quý vị ngồi vào Văn phòng

rồi là quý vị đại diện cho Hạ nghị viện này , chớ không phải

là đại diện cho các Khối Cộng-hòa và Độc -lập.
a

(V& tay)

Vì thế , để quý vị khỏi hiểu lầm những lời nói của chúng

tôi , chúng tôi mới trình-bày rõ ràng như trên là không đem

chung Văn- phòng vào hai Khối Độc-lập và Cộug-hòa.

.... trước khi chúng ta đi vào chi -tiết của Ngân -sách tài khóa

1973 Nếu quý vị không có can đảm đưa ra tại khoáng- đại

công khai nầy . xin quý vị hãy đưa ra một phiên khoáng-đại di

kín đề chúng tôi được thảo luận một cách chi - tiết tất cả những gì

vấn -đề chi-tiêu tại Hạ viện trong tài -khóa 1972 trước khi

chúng tôi có thể quyết-định cho Ngân -sách Hạ -nghi- viện tài

khóa 1973.

Thưa quý vị , trở lại vấn đề , chúng tôi xin thắc- mắc

về việc điều hành của Ha - nghi -viện chúng ta trong năm 1972 .

trong đó có rất nhiều điều không những riêng chúng tôi , mà

đa số quý vị Dân -bều trong mấy ngày hôm nay cũng thíchthắc

mắc , và chúng tôi xin sẵn sàng lên đây để thưa cùng quý vị .

nhất là với Ông Chủ tịch và quý vị trong Văn-phòng Hạ

nghi-viện về sự chi tiêu của Vănphòng Hạ -nghệ-việp chúng

ta trong tài khóa 1972 ,

Chúng tôi không bảo quý vị phải cắt bên này, giảm bên

kia , tăng bên này , tăng bên kia , chúng tôi chưa nói đến vấn đề

đề đó , đợi đến lúc nào quý vị dành cho chúng tôi một phiên

họp rộng rãi như vậy, chúng tôi sẽ trình bày rõ về chi tiết 3

Quý vị thử xem quý vị đã chi -tiêu đúng mức chưa ?

Chúng tôi không nghĩ rằng việc quý vị khi trao cho các Dân

bều chúng tôi một quyền Ngân sách dày cộm như thế này,

trong đó phần của Hạ-n, bị- việp chỉ vỏn- vẹn có hai trang

giấy mà chúng tôi có thể biết được tốt cả các chi-tiêu của

Hạ-nghi-viện .

Tóm lại , chúng tôi chỉ mong rằng trước khi cứu xét

Ngân-sách của các Bộ, chúng ta cần phải tự cứu xét tơ-mi 4

Ngan-sách của chúng ta dề chúng ta khỏi bị mang tiếng trong

việc tăng giảm Ngân-sách của các Bộ.

Mặc dầu quý vị nói rằng đã mời các đại -diện Khổi, nhóm

đến cùng sinh -hoạt trong khi thảo luận ngân sách Ha-nghi-viện

Nói như vậy chắc chắn sẽ có một số quý vị không đồng

ý với chúng tôi . Nhưng, dể khỏi mang tiếng trước quốc-dân, tự

đề chứng-tỏ sự thành thật , đứng đắn và vô tư của quý " *
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trong Văn-phòng thì chúng tôi thiết nghĩ chúng ta chỉ cần :

trình-biy rõ-ràng trong một phiên-họp khoáng- dại cho tất cả

quý- vị Dân-biều biết . Chúng ta không úp mở, không che- dấu .

Chúng tôi xin lấy một thí dụ : Bạn Nguyễn -minh -Đăng

nói số tiền chi -phí quá đáng ở tại điều 3. Chúng tôi hoàn toàn

đồng ý với bạn Nguyễn-minh-BẢg là sự dự-trò của các Bộ

tại điều 3 quá đáng , không những quá đáng trong số lượng

những phần vật chi tiêu mà còn quá đáng ngay cả trong tri

giá otứ g p an vật đó .

Có như vậy lòng dân mới tin -tưởng nơi chúng ta

159 Dàn-hiều sẽ khỏi bộ mặc cảm là chúng ta lãnh lương mà

chúng ta tự cho chúng ta thế nầy , như thế kia .

Chúng tôi lên diển-đàn này không phải dễ mị dân, mà

chúng tôi nói đây nhằm đề xây dựng tòa nhà Hạ- nghi - viện

này , đề khi chúng ta bắt tay vào việc cắt giảm Ngân-sách

của các Bộ . chúg ta không bị mang tiếng rằng của chúng ta ,

chúng ta tăng, mà của các Bộ, chúng ta lại cắt .

Vì thế Ủy-bay Ngân sách đã đề nghị một nguyền- tức là

cắt giảm tối đa các điều 3 , và chỉ cho mọi nga 1 - khoản bả g

ngắn khoản đã được bều- quyển trong năm 1972 cho điều đó

mà thôi, nếu có tăng thì chỉ tăng với một tỷ lệ trong đối nhỏ

và vừa phải so với sự g a tà g vat -giá , tức là chúng tôi lấy

nga - khoan của đ ểu 3 trong tã p 192 cộng với từ 20 tới

90% ngân -khoản di tùy theo vật có giá tag. Chỉ có vài

trường-hợp đã -b ệt chúng tôi mới không tuân hàn1 nguyên

tắc chung đối với diều 3 mà thôi ,
Đó là những điều chúng tôi lên đây để xin phép ông

Chủ-tịch và tất cả quý vị được đại diện cho một số anh em

trong nhóm Quốc-gia tình- bày trước dển - đàn . Xin ông Chủ

tịch cùng toàn thể quý vị , đặc biệt là ông Chủ -tich ủy ban

Ngân-sách chp-thuận những nguyên-tắc mà chúng tôi vừa

trình bày.

Đối với dầu 5 thí -du mã ba Nguế t -minh-Bảng tên

lên là một bệt-lệ chứ không phải là nguyên-tắ : tông - quát .

Nếu quý vị dở lại tất cả 33 Mục trong 1 gân -sách, quý vị sẽ

thấy tại điều 5 chuyền -11trọng thông thường để đài thọ chi phí

gì . Đó là những chi -phí trị phụ-cấp tử-tuất , quả-phụ , Cô- nhi .

Xin cám ơn Quý Vị.

(Vo tay )

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân sách

Tài- Chánh ),

Còn riêng tại Bộ Ngoại -giao có khoảng 60.000.000 $ da

phụ cấp trong đó có phụ -cấp Hp-hội Phát-triền Bang-giao

Quốc-tế . Chúng tôi đồng ý với bạn Nguyễn-minh-Đắng là

ông Tồng -trưởng Ngoại giao Trần-văn- Lám phụ-cấp cho ông

Chu-tịch Hiệphội Phát triển Big-gao Qố : -gia Trầ1-văn

Lắm số tiền 60 0 0 10.00 5, nhưng đó chỉ là đồ nghị của

Bộ Ngoại - giao , còn trên thực-tế , nếu Quý vị trở lại những

con số trong bảng A chúng tôi gởi đến quý vị , ủy-ban Ngan

sách đã đề nghị khoáng đại Ha-nghi- viện cắt bớt 50% tức

là cắt bớt 30.000 0 0 $ , chỉ để lại 30 000.000 $ cho tất

cả những công tác điều -hình mà thôi .

Tiếp theo lời phát biểu của bạn đồng- viện Nguyễn - ninh

Đăng , đáng lẽ với tư-cách Chủ - tịch Ủy ban Ngân -sách, chúng

tôi chỉ giải -thích một cách tổng quát những thắc mắc của quý

đồng- viện trước khi khoáng - đại Hạ- Rh - viện bều -quyết về

nguyên tắc bản-văn , nhưng vì bạn đồng - viện Nguyễn-minh

Băng đã có nêu một số vấn đề liên - quan đến cách thức chu

xét một cách tổng quát ngân sách 1973 , và hơn nữa số quý.

đồng-viện ghi tên lên phát-bều phần tổng quát không nhiều

lắm nºn chúng tôi xin mạn phép ông Chủ tịch và quý vị dề lên

trình bày về những điều mà bạn đồng viên Nguyễn - minh - Đăng

.

Còn các khoản chuyển nhượng khác ở trong những

Chương Mục khác toàn là những chuyến thượng luật định ,

những quyền-hạn cho các cô nhi , quà -phụ hay cho những

cựu chiến-si , thương phê bình .

đã nêu ra .

Chúng tôi xin trả lời theo thứ tự những sự việc , những

đề -nghị của đồ g - viện Nguyễn -minh -băng.

Còn tại điều 1 về đầu tư trực-tiếp , chúng tôi cũng xin

thưa ; ở trong tất cả các Mục trong ngân-sách 1973, tại

điều 7 đều cắt hết , từ Phủ Tổng thống, Phủ Phó Tổng-thống

Thượng-nghi-viện , Hạ-gai- viện và tất cả các Bộ khác đều

bị cắt hết những kinh-phí dành cho việc dại tu bồ và xây

cất . Chúng tôi chỉ dành biệ : -lệ tại điều 1 này tại hai Bộ

Giáo dục và Y- tế mà thôi .

Khoáng-đại Hạ -nghi- viện họp ngày hôm nay không phải

đề nghe Văn-phòng Hạ-ngu- viện thuyết-trình, đều -trần về

sự chi- tiêu ngân -sách năm 1972 mà khoáng- đại Hạ nghị -viện

họp ngày hôm nay là để cứu xé : ngân sách quốc gia năm

1973 , trong đó có cả ngân sách Hạ nghị viện .
Naoài ra , còn một vấn -đề mà động- viện Nguyễn- minh

Đăng nêu lên đây, chính là một nguyên- tắc mà ủy-ban chúng

tôi đã bều -quyết. Chúng tôi mạn phép xn trình bày trước

khoáng- đại de khoang -dại giải -quyết.
NĂu quý vị muốn, sẽ có một phiên họp khác nhưng phải

tuân hành theo những điều khoản ấn định trong Nội quy .

Chúng tôi rất tiếc không thì nhân dath Văn phòng hay ủy

ban Ngân sách Tài cá h để giải đáp thắc mắc đó của bạn

đồng viên Nguyễ3- mi- băng vì bây giờ không phải là nơi .

là lúc để trình bày vấn- đề đó, mà là lúc cứu xét ngan- sách

1973 , và chúng tôi xin bạn Nguyễn- mit la - Đang vui lòng gở

lại bài thuyết-tình của ủy - ban chúng tôi .

Đó là vấn đề có nên áp dụng nguyên -tá tương kính giữa

những cơ quan hiến- uh, mà không đụng chạm gì tới dự- trù

nga 1-8ách của Thượng-nghi- viện , của Giám sát - viện, của Tổi

cao Pháp viện hay không ? Trong bản phúc- rình, ủy-ban

chúng tôi quan-niệm rằng sl tương kính phải có giới hạn .

Ngoài ra , những đề nghị, những nguyện -tắc mà bạn

Nguyễn-minh-Đắng vừa nói lên tại đây đã được bều - quyết và

chấp-thuận trong Ủy ban Ngân - Bách chúng tôi , và đã đưa

đên việc cắt xén hơn 9,500,00 9.00 $ trong dự thảo Ngân

sách niên khoá 1913 .

Sự tương kính khô g có nghĩa là để cho các cơ quan

tự ý chi tieu bao nhiêu thì chi tiêu . Đó là nguyên-tắc mà

ủy-ban Ngàn -sách chúng tôi đã bịều -quyết chấp thuận , nºn

đối với những cơ qan tiến- nở đó , chú 1g tôi đã thả g tay

cắt xén Ngân -sách, không đặt vin- dề tương•kính ở chỗ này .

yn

2
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Trên thực tế , tất cả các cơ- quan cô" R -quyền khi dự trữ

Ngân-sách , dã chuyền Ngân-sách đó qua Tống Nha Ngân -sách

ngoại- viện đề đúc- kết , rồi Tông-thống với chuyển sang đề

Quốc- hội thảo-luận và biểu-quyển . Tất cả ngân -sách của các

Bộ khi dự-trù , đã bị Tồng Nha Ngân - sách Ngoại - viện cắt

bớt một phần gọi là chi- phí quá lạm .

nghị áp-dụng đồng đều cho tất cả 4 cơ-quan hiến - định theo

tiêu -chuần thấp nhất là tiêu chuẩn của Hạ - nghi- viện tức là

chi dài -thọ cho mỗi đầu người trong mỗi cơ quan hiến-định

đó mỗi năm một kinh - phí tối - đa là VN 200.000$ mà thôi.

Nếu Quý vị nào muốn xuất-ngoại thì cứ bỏ tiền túi ra ,

đừng lấy công-quý mà xuất-ngoại một cách bừa-bãi và nhiều

như thế nữa .Nhưng riêng biệt , đối với bốn cơ-quan Thượng- nghị

việp , Hạ-nghi -viện , Tỏi-cao Pháp• viện và giám sát- viện, vì

là cơ-quan hiến-định nên Tổng Nha Ngân-sách Ngoại- viện

không dám cắt xén hay đề nghị bác bỏ bất cứ một chi-phí

nào cả .

(V& tay le te)

Chúng tôi rất tiếc là phải dài -dòng trình-bày những

nguyen-tắc trái ngược với một số nguyen-tic.

Nếu Tông Nha Ngân-sách không làm nhiệm-vụ cắt đầu

tiên mà Hạ-nghi -viện cũng đặt sự tương kính không đúng

chỗ, tất nhiên quyền tự -trị ngân-sách của các cơ - quan hiến

định sẽ trở thành quyền tự- do tiêu xài không giới -hạn :

Một trong những nguyên-tắc mà bạn Nguyễn-minh-Đăng

yêu cầu là khi cứu-xét ngân- sách phải tốn-trọng nguyên -tắc

tương kính giữa các cơ - quan hiến-định .

Và đi từ nguyên-tắc không áp-dụng một cách bừabãi

và không đúng chỗ cái nguyên-tắc tường kính giữa các cơ.

quan hiến -định , Ha-nghi -viện hay ủy-ban Ngân -sách Tài

chính chúng tôi mới đi tới quyết -định riêng biệt về vấn - đề

cắt xén nhiều nhất trong Ngân-sách của các cơ quan hiến

định là chi-phí xuất- ngoại của các nhân - viên trong cơ-quan

hién -dinh.

Chúng tôi rất hânhạnh được đón nhận ýkiến của

khoáng-đại Hạ nghị-viện về điểm có nên áp-dụng nguyên -

tắc tương kính mà bạn đồng-viện Nguyễa- minh - Đắng đã nêu

lên tại diễn đàn này tới mức mà các cơ-quan đó muốn tùy

nghị ghi số kinh -phí bao nhiêu cũng được trong vấn- đề xuất

ngoại và sự tương-kính đó có phải là đi tới mức nhắm mắt

ký và bều -quyết những ngân-khoản mà họ tự-do đề -nghị

hay không ?

.

Chúng tôi xin trình-bày tồng-quát về 4 cơ quan hiến

định như thế này : Năm 1973 , tại điều 1. bị cơ-quan hiễn

định là Thượng-nghi- viện , Giám-sát viện và Tổi -ceo Pháp

viện đều có dự trù những phụ-cấp vắng phân cho các Thượng

Nghị-si, các Thầm-phán Tổi-cao Pháp-viện và các Giám sát

viên xuất ngoại tại ngoại quốc .

Chúng tôi xin nhắc lại là ủy ban ngân sách chúng tôi

chi đề-nghị cát nhiều nhất ở điều kiên -quan đến vấnđề xuất

ngoại của Thượng nghi -viện , Hạ nghị -viện , Tối-cao Pháp

viện và Giám -sat - viện mà thôi .

Thượng- nghi-viện là 30 ngày một năm, Giám-sat - viện

30 ngày một năm tính mỗi đầu người, và Tổi-cao Pháp-Việt

ít ra cũng 60 ngày , hay 120 ngày một năm , cứ theo tiêu chuẩn

36 đô-la một ngày cho mỗi Thượng-nghi - si , 36 đô- la cho

mổi Giám- gát- viện ; và 45 đô-la một ngày cho mỗi Thầm

phán Tối-cao Pháp- viện .

Tóm lại , thưa quý vị , những nguyên tắc mà bạn đồng

viện Nguyễn-minh-Đăng nêu lên và yêu cầu áp- dụng trong

ủy ban Ngân-sách chúng tôi đã nêu lêa và đã áp dụng chi

trừ nguyên tắc tường kính mà ủy ban chúng tôi quan-niệm

rằng tương- kính như bạn đồng-viện Nguyễn-minh-Bảng đều

nghị như vậy là tương kính không đúng chỗ và cần phải đi

ngược lại .

1

!

Ố. TRẦN-ĐỨC-TRONG.Trong khi đó , tại điều 1 của Mục 2 , về Hạ-nghi-viên ,

Hạ-nghi-viện không bao giờ có khoản tiền dài -thọ chi-phí

váng phản tại ngoại-quốc cho các Dân -biều .
Chúng tôi còn nhớ rõ năm ngoái , năm 1971 , khi thảo

luận về dự thảo ngân sách 1972 , chúng tôi đã lên diễn-dàn

nầy rất nhiều lần và những đề nghị của chúng tôi cũng có

phần đúng , nhưng cũng có rất nhiều phần sai , trong đó có

vấn-đề quân-số và tất cả mọi công- tác liên -quan đến chiến - tranh.

Tại điều 3 , tùy theo số mà các cơ - quan dã biến-định

cho những nhân viên mình xuất ngoại , Thượng - nghi- viện ảnh

cho mối nghị -gi một năm được xuất ngoại một lần với chi

phí vé máy bay , chuyên chở tối đa là 1.000 đô- la , Ha- ghiHạ

viện tối đa 200 ngàn đồng bạc , Giám sát - viêu tối đa 1.000

đô la , và Tối cao Pháp-viện hình như số tiền đó lên tới

3000 đô-la , vì không phải đi một chuyến ,mà ít lắm là đi từ

hại tới ba chuyển cho mối đầu người .

Nói như vậy không có nghĩa là vì năm rồi , những nhận

định của chúng tôi tại nên năm nay, trước dự-thảo ngân

sách quốc-gia năm 1973 , chúng tôi không có những nhận

định mới . Vì ý-thức được trách nhiệm nên chúng tôi xin

phép ông Chủ -tich và quý vị đồng- viện cho chúng tôi có

một vài nhận-định về ngân-sách 1973.
Ủy-ban Ngân -sách chúng tôi đã đề nghị tất cả các cơ.

quan hiến- định phải có một sự chi tiêu giống nhau , ít lắm là

về điểm này . Nhưng nếu chúng ta đề-nghị tất cả 4 cơ quan

biến-định đó có mức chi-tiêu tại ngoại-quốc giống hệt như

cơ-quan cao nhất là Tổi -c 0 Pháp- viện thì Ngân sách của

Thượng -nghi- viện phải gia -tăng vào khoản năm ba trăm triệu

ngân sách của Hạ -nghi -viện phải tăng gần một tỷ , và ngân

sách của Giám- sat-viện cũng tăng vào khoản vài trăm triệu nữa

thì làm sao ngân sách Quốc-gia có thể đài - thọ nồi những khoản

d6 .

Chúng ta hiện đang ở trong tình trạng chiến tranh, và

những diễn trình về ngoại- giao dồn-dập cho phép chúng ta

suy diễn tằng nền hòa bình cũng có thể bất chợt đến bất cứ

lúc nào . Vì vậy , chúng tôi quan- niệm ngân sách quốc - gia 1973

phải nhắm rõ rệt vào hai mục-tiểu :

1) Phải thích ứng với nhu-cầu giải-quyết chiến tranh.

Giữa mức tối -đa của Tổi-cao Pháp-viện và mức tối thiểu

dự - ù tại Hi-nghi-việp , ủy-ban Ngấn-sách Tài -chánh đã dề.

2 )– Phải phù hợp ngay với biện-trạng đất nước khi

hòa-bình bất chợt đến ,
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trong khi lẽ ra nếu đã có các máy móc tối tân thì phải tiết

giảm phân số đề giảm ngân sách Quốc-gia .

Nhưng dự-thảo ngân-sách quốc-gia năm 1973, theo

nhận-định của chúng tôi , vẫn không thỏa đáng được các đòi

hỏi trên , vì chưa tập trung đúng mức nỗ- lực để giải -quyết

chiến-tranh mà cũng chưa thích ứng sản-sàng với những nhu

cầu hòa - bình.

$Nhân-dân tin tưởng làm sao được khi Cục Quân-cục

còn phải chi tiêu thêm khoảng 1 tỷ bạc về công tác mua

thuốc khai quang ?

Thưa quý vị . Ngân-sách Quốc- gia năm 1973 chưa tập

trung đúng mức bồ-lực để giải quyết chiến-tranh cũng như

chưa thích ứng sản -sàng với nhu-cầu hòa bình và các nguyên

do sau :

Về phía binh-si , binh- si làm sao tin tưởng được khi

kinh- phí của Cục Xã hội trực thuộc Bộ Quốc-phòng lên tới

496.386,000$ trong đó , chỉ để trả lương cho nhân- viên dân

chính với ngân-khoản 214.749.000$ ; đó là chưa kể-lương của

các quân - quân phục vụ tại cơ - quan này , và trợ-cấp xã -hội cho

quân-nhập thì chẳng có bao nhiêu , cũng như tất cả các khoản

đầu tư , chi tiêu lại mập mờ.

1 ) - Không gây được sự tin tưởng của mọi tầng lớp

nhân- dân vì đã có một hệ-thống chi-tiêu rất rườm rà , trùng

dụng và không thiết thực . Như quý vị đã biết , hiện tại

chúng ta có tới ba cơ quan và chỉ dim-trách vấn- đề bài trừ

tệ-đoan tham nhũng với một kinh phí không- lồ :

Giám -sat- viện : 201.018.000$ ;

Hàng năm , Bộ Kế hoạch và Phát-tiền Quốc- gia da đầu

tư hàng tỷ bạc vào các xí nghiệp kỷ-nghệ và xí-nghiệp quốc

doanh nhưng tiền lời thì dân chúng , kể cả Dân-Điều củog

không có .

- Phu phố Tông-thống : 91.667.000$ ;

– Tôi-cao Pháp viện : 841.973.000$ ;
Tteo bảng dự thầu của ngân sách Quốc-gia năm 1973.

phần lời ấn-định cho các xí-nghiệp quốc doanh và các công

sản dự - ù chỉ có 48.200.000 mà thôi . Chúng tôi xin hỏi :

bỏ ra hàng chục tỷ bạc trong bao nhiêu năm qua mà chỉ lời

có thể thôi sao

Bộ Tư- pháp : 320.000.000$ cũng có nhiệm vụ một

phần nào trong vấn-đề bài - trừ tham nhũng.

B6 là chưa kể đến Thượng nghị -việp . Hạ nghị-viện ,

đôi khi Hội-đồng Tinh công tố tham nhúng cũng như hầu

hết tại các cơ quan đều có những thanh-tra đề ngắarchân

bạn tham- phúng đục-khoét công nho. Nhưng bởi ơi ! trên thực

tế, trong suốt các năm qua , them-nhúng dã như Phạm-Nhan ,

chặt đầu này thì mọc đầu nọ và càng ngày càng mọc nhiều

hon .

Nhân-dân tin tưởng làm sao được trong lúc những người

nằm giềng mối tại các xí nghiệp quốc doanh đều sống cuộc

sống đẻ. vương trên đôi vai đã quá oằn oại về thuế má của

đồng- bào.

Ngoài ra , nhân dân chúng ta làm sao tin -tuởng được

khi chỉ riêng vấnđề thôngtin, mà số kinh phí của Bộ Thông

tin lên tới 4.700.000.000 $ với nhân số gần 20 ngàn người ;

Bộ phát-tuề Nông- hộn với lý do đầy mạnh công tác thông

tin đại chúng đã sử dụng một ngành khoản 766 184,000$ và

khoảng 20.000 cán bộ.

Thưa quý vị, trol g tương lai , chúng ta sẽ còn chứng

kiến được biết bao nhiêu vụ tương tự , như vụ “ Quỹ Tiết-kiệm

và Tương-tế quân nhân nữa ? Vì thế , Ngân-sách Quốc-gia

1973 không gây được tin tưởng trong dân chúng , đồng thời

không tận dụng được mọi khả năng sản có để đạt tới một

kết -quả khả quan nào , chẳng hạn Nha tổng Giám-đốc Thanh

niên được sử dụng một kinh-phí năm +973 là 761.000.000$

nhưng trong thời gian qua đã chứng- minh sự bệ rạc một cách

hùng hồn với một cuộc chiến tranh dai dẳng nhất thế giới

trên 25 năm , chúng ta tự hào mà mang chuông đi đánh xứ

người , mang chuông ra tranh tài tại ngoại-quốc lại được
cầm đèn đỏ về môn thi tác xạ rồi còn thua cả một nước bạn

nhỏ bé láng giềng của chúng ta là nước Khmer về cả bóng

tròn lăn bóng bàn .

Và kinh phí của Tổng-cục Chiến -tranh Chánh-tri là

815.486.000$ .

?

Tóm lại , những cơ quan nói trên chỉ có một nhiệm-vụ

thuần nhất là thông tin tuyên -truyền , nhưng kết quả thu lượm

được những gì, thì ngày hôm qua , chắc quý vị đã có qua

cuộc thảo luận ngân -sách bổ túc năm 1972.
AY

f1

Cơ -cấu tổ-chức trù g dụng dã nặng nề mà kết quả thu

lượm chẳng là bao , dã vậy, ngân- sách 1973 còn chi tiêu nhiều

khoản phí phạm , bằng chứng là Đặc-biệt pháp- viện, một

chậu kiêng của chế -độ , một năm chưa viết một văn- thư, mà

ngân -khoản lên lới 9,827.000 $. và các Hội-thấm Đặc-biệt

pháp viện còn đòi thêm phụ cấp tiêng tư.

Chúng tôi xin hỏi tận dụng làm sao được khi Bộ thông

Tin với một nhân -số hùng-hậu nhưng chẳng tuyên-truyền được

1, và tin -tuởng làm sao được khi hàng triệu người trong các

guồng máy công-quyền chỉ làm việc chiếu lệ , không một sáng

kiến , thượng- cấp chỉ 88 O thì làm vậy kết quả thâu lượm

chừng độ 50 % là quý hóa lắm rồi là xuất sắc lắm rồi , là đã

được ân thưởng huy chương tồi .

Riêng ngan-khoản của các Hội đồng Quốc-gia như

Hội đồng Văn- hóa Giáo dục, Hội-Hồng Kinh -tế Xã hội .

Hội-đồng các Sắc-lộc năm nay lên tới 192.122 000$ nhưng

chảng dạt được thành tích nào trong năm qua.

Chúng tôi có thể đơn cử một thi-dụ điển hình là ngay

tại Hạ-nghi - việp , khi bước vào trụ-sở các ủy ban, số bàn ghế

thì nhiều hơn số nhân -viên ngồi làm việc . Tại sao có tình

trạng đó ? Xin thưa rằng vì nhân - viên còn phải chạy kiểm cơm

thêm dầu Chính-phủ đã liên -tục tăng lương.

Hơn nữa, phần lớn các cơ quan đều xin tăng thêm kinh

phí để trangbịmáymóc điện tử nhưmáytính 1. B.M- I.

TT. , thế mà trong năm 1973 còn đòi thêm ngu , tiên của,

Thưa Quý-vị , theo kinh -nghiệm của sở Mỹ thì sở Mỹ

da mướn một số nhân - viên rất ít nhưng trả lương rất cao nên

năna - ºuất rất cao . Trong khi đó chúng ta với thân số không

lồ , liên tục tăng lươ- 8 , mà Lăng suất của chúg ta lại kém.
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Do đi , chúng tôi thiện nghi rằng nếu cứ 3 nhân - viên

với số lượng khoản 6.0 0.5 một thế g , chú ia cbi än

một nhân viên với lư : ng 40.000 $ một thế g tức là bằng 1/3

số nhan-vin hiện hữu thì năng-8uất sẽ tăng chẳng khác nào

những nhân-viên làm tại Sở Mỹ , và cô :8 quý lại được tiết-

kiệm khoảng 1/3 .

Về ngân sách 1973 , tôi xin đóng góp vài nhận xét

liên q an đến vấn đề vật liệu và dịch vụ điều hành thuộc

điều 31 -- 39 và điều 11 - 19 về lương bổng cho nhân "

viền dân chính ,

Ngân-sách 1973 không đáp ứng nồi nau-cầu giải- quyết

chiến t 8 th gồ g- thời cũng chưa thu 5 ứ g với nhu cầu hòa

bình vì NgâI -sách 1973 dành hơn 2/3 đề trả lương cho quân

công mà không có kế hoạ h sử -dụng nhân lực trên 1.000.000

người vào công việc vừa chiến đấu vừa sản xuất .

Về phần dịch vụ điều hành thì tất nhiên phải có phươg 1

tiện nhưng hiện nay một số cơ quan , từ trung ương đến tinh

đều sử dụng phương tiện rất bừa bãi , không đúng chỗ bằng

cách lấy công xa để đưa gia đình đi du lịch , bayđưa vợ đ

chợ và chở con cháu đi học , tốn biết bao xăng nhớt mà chắc

quý vị cũng biết đó là mồ hôi đồng bào đóng góp.

Biện pháp tìm cách tăng lươ1g chỉ là một biện pháp và

víu tạm bợ, mị quân công . Tại sao không tìm cách nâng đỡ

bọ ột cách thiết thực đà họ còn phát huy khả năng sản

xuất ?

Do đó , tôi yêu cầu quý công việc khi cứu xét về phần

vật liệu và dịch vụ điều hành thì nên cắt bớt , còn về vấn

dề lương bổng cho nhân viên dân chính , tôi đề nghị tăng

thêm . Nói đến vấn đề lương đồng của nhân viên dân

chính , tôi xin bầy tỏ rồi ưu - tư về sự khắc khổ mà toàn thế

công chức phải gánh chịu trong giai đoạn nghiêm trọng hiện

tại của đất nước , nhưng sự thăng thưởng chưa xứng đáng.

Do đó , chúng tôi xin đề nghị tăng lương cho giới này.
Bề đầu tư nhân lực cho Hòa bình chúng ta cần gì ?

Chúng ta cần chuyên- viên kỹ thuật nội địa và các chuyên

viện đào tạo từ ngoại quốc về , nhưng ngân sách 1973 đã

dành ngân-khoản thật nhiều cho việc trở mang các trường phố

thông từ chương tích cú hơn là về ký - huật chuyên môn.

Kính thưa Quý vị ,

Theo thông tư số 095 -TT/Ph Th.T / CV ngày 14-7.-

1972 , Thủ tướng Chính - phủ dã ấn định tỷ lệ thắng thường

niên khóa 1973 cho công -chức chính ngạch như sau :

60 % cho nhân - viên gạch A,

66% cho nhân-viên các ngạch B và C,

Về vấn đề du học, thì càng tỏ ra vô chính sách hơn . Tại

sao chúng ta không dành ngân khoản trợ cấp 2.000.000.000 $

đề giúp sinh - viên nguyên đã tốt nghiệp đại học tại Việt-nam

như các kỹ sư , các sinh - viên đã có bằng cử nhân tại nước nhà ,

đã thi -hành quân -dch, đã có những ràng buộc liên hệ gia

đình chặt chẽ tại nước nhà , da hiều tối thống khổ của quê

bị ơng, đã có lập-trường quốc -gia vững chắc và khó có thể

bị đồng hóa , bị sa ngã tại nước ngoài , tại sao không dành

ngập khoản này cho những người đó được đi ra ngoại quốc

tu - nghiệp trong vài năm trở về , chúng ta có thể sử dụng họ

được ngay vào việc tái thiết xứ sở

Trong khi đó tỷ lệ thắng thưởng chung cho công chức

các hạng A , B, C trước được ấn định là 100% .

Trong khi đó chúng tata lại dành ngân khoản

2. 00 0.450 000 $ này để trợ cấp cho những học sinh vừa đậu

tú tài , còn quá non dời , dễ bị lung lạc tại ngoại quốc, chưa

từ 3 biểu tối thốt g khô ca quê hư ỚT B. mà thời gian du học

lại quá lâu . khiến cho sự đầu tư Bi ân lực này chịu quá nhiều

tốn kém .

Trong sứ mạng xây dựng quốc- gia và bảo vệ sự trường

tồn của chế độ , mặc dầu đồng lương của công chức khỏe

bao giờ theo kịp sự gia tăng của vật giá , và đặc biệt tro:

tăm 1972 , trước sự xâm lăng trắng trợn của Cộng-sản Bắc

việt , cùng với sự chiến -đầu dù g cảm của các chiến sĩ trên

khắp mặt trận , người công -chức cũng đã góp phần cho dạ

cuộc bằng cách làm việc luôn cả chiều thứ bảy , tham gia

lực - lượng nhân-dân tự-vệ ở sở và phải ứng chiến ngày đêm

để chống lại mọi sự xâm nhập phá hoại của địch.

Tóm lại , với nền hòa bình chưa biết đến bất chợt vào

lúc nào , ngân sách tăm 1973 chu a thiết lập được một đầu

cầu đề chuẩn bị sẵn-sàng cho việc tái - thiết và phát triển

Quốc-gia mà toàn dân đều tha thiết mong đợi .

Họ đã tích cực hoạt động nhằm yếm trợ tiền-tuyến

cùng tham-gia công-tác cứu-trợ nạn nhân chiến cuộc. Như

vậy, so với các năm trước , người công-chức trong năm 1972

đã hy sinh và đóng góp cho quốc- gia rất nhiều công trọng,

cho tên rất xứng đáng để được chính-phủ và nhân - dân

tưởng thưởng.Đề kết luận , chúng tôi quan-niệm rằng ngân-sách năm

1973 phải được cứu xét một cách ấn - thận , hết sức cần - thận

từng chi tiết , thẳng tay cá bỏ nhữr g kho: n chiếuêu khô: 3

cần thiết, dài ở nhà min 1 bạ 1- } da các khoản thu mập mờ

tại các xí nghiệp quốc- Coài , thả g tay đẹp bỏ các hệ thống

th- c } ức cơ cấu trò m và vó ích gây tai heo gân ý . đồng thời

phải khuyến o Chánh - bủ về chính sách sử dụug và đầu tư

nhân lực và đầy mạ : h có g cuộc giải -quyết thiếtbịanh cùng

thiết lập cấp tốc trộn đều đều cty bị hủ -Bài 8 tái -thiết và

phát triển Quố ga khi ! òa bình bất chợt đến .

Với những nguyên do vừa trình bày ở trên , tôi xin thu

thiết yều cầu 1 hủ -tướng Chính-phủ cũng như các Tông, Bộ

trưởng bền xét lại vấn-đề thắng thưởng cho công- chức và

cán bộ trong năm 1973 , nếu không được trội hơn mấy năm

trước, thì cũng tối thiều bằng mấy năm vừa qua.

Yêu cầu ông Chủ-tich Hạ- nghi - viện và quý vị yểm trợ

cho lời đề nghị của chúng tôi.

Xin cám ơn Quý vị .

Trân trọng kính chào Quý dồn8 viện.

O. THACH LANG-SA . -
Ố , DƯƠNG- MINH- KÍNH.

Thưa Quý vị,
Thu a Quý Công việc,
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thuận, chứ không còn cách nào khác.
Chúng tôi xin góp một vài ý kiếa tồng-quát về dự-thảo

nhân - ách 1973.

Thứ nhất, chúng tôi nhận thấy ngân sách năm 1973 vẫn

dược thiết lập một phần nào trên sự giả-tưởng , nghĩa là

thông đi đúng với nhu-cầu cũng như khả-năng đóng góp của

dân-chúng Việt-nam.

Như vậy, tuy gọi là chúng ta có thẩm- quyền thật , nhưng

thay vì tham-quyền đó đem lại vinh -dự và trách-nhiệm cho

chính chúng ta thì trái lại nó trở nên là gánh nặng , là cái lý

do buộc chúng ta phải chấp nhận dù có những điều nhiều khi

chúng ta , với tư-cách Dân-biều cũng như vì lương tâm , không

muốn chấp nhận .

Năm 1972 , khi soạn-thảo ngân- sách , chúng ta đã dựa

3- vào quỹ hỗ trợ kinh tế hay là viện-trợ kinh-tế Hoa-kỳ đà dự

trù số thâu , nhưng cuối năm , quý nầy đã không thực-hiện

được như sự dự-liệu của chúng ta , do đó chúng ta phải giảm

võ thâu là 29,600,000.000 $ , một con số rất lớn .

Vì vậy , tôi đề-nghị với ủy ban Ngân-sách là tất cả những

chuyện đã xảy ra rồi , chúng ta không thể nào làm lại được,

cũng như những việc làm be-bối , thiếu chánh-sách của Bộ

Giáo dục,như ngày hôm qua chúag ta đã trình bày, chúng ta

cũng không thể nào làm khác hơn được.

Day ,Năm ngân-sách . 1973 lại dự-thầu

*: 130.000.000.000 $ về ngoại-viện nghĩa là tăng 17,75% căn

- cứ trên số ngoại viện của năm vừa qua .

Do đó , năm nay , đối với ngân sách năm 1973 , chúng ta

cần phải khuếurcéo Hành- pháp, không phải chỉ là một khuyến

cáo suông mà nhất - định phải có sự cam kết , nếu Hành-pháp

không giữ đúng như tất cả những lời khuyến-cáo của chúng

ta thì chúng ta sẽ không còn có trách nhiệm gì nữa , phải

làm theo sự cam kết của bàn HàLh-pháp mà đi vượt quá hạn

quyền-hành .

Chúng tôi không điều đó là một con số thật hay đó cũng

chỉ là một sự giả - tưởng để chúng ta dựa vào đó để quyết.

định sự thiếu hụt của ngân-sách .

.

Theo sự trình bày của Chánh-phủ thì sự thiếu hụt ngân

141 vách năm nay sẽ lên khoản 35,62 % , và nếu có sự giảm bớt

- như ủy- ban Ngân-sách Hạ-nghi - viện đề- nghị thì con số thiếu

: hụt và giảm đi một chút .

Thưa Quý vị , chúng tôi muốn nói một cách rõ -ràng hơn

là mọi biện -pháp tăng lượng không thể có hiệu lực tức thời

và không thể được công bố trước khi được Quốc hội chuẩn y về

ngân sách .

Chúng tôi xin hỏi số thu mà chúng ta dự-trù cho Ngân

sách thật sự về có thu được hay không ? Nếu số tàu đó giảm

bớt đi trong 6 hay 9 tháng nữa thì số thiếu hụt ngân sách

lại sẽ tăng lên rất nhiều .

Tôi lấy ví dụ ; nếu bây giờ Chánh-phủ quyết-định tăng

2 ngàn , 3 ngàn bạc lương cho quân nhân và công chức , thì

Chánh- phủ phải chuyên đề-Nghị đó cho Quốc-đội trước để

chuần- bị về ngân-Bách rồi mới quyết định về phương - diện

hành-chánh . Có như thế Quốc-hội mới không bị đặt trước

một sự đã rồi .
Thế nhưng hàng năm , khi thảo-luận về ngân sách,chúng

ta thường được Chánh-phủ và thêm vào đó là ủy-ban Ngân

sách Tài -chánh trán-en là sự thiếu-hut Ngân-sách có thể chịu

dựng được. Di-nhiên là phải chịu đựng được vì chưa có ai

chết vì thiếu hụt ngân - sách , mà ở đây chúng ta chỉ chết vì

. : chiến trường, vì các bịnh tật mà thôi .

Bây giờ, một khi Chánh -phủ đã ban - hành quyết-định

tăng -lương cho quân-nhân , công-chức tối thì dầu 3 ngàn , 2

ngàn . 1 ngàn , thì thử hỏi Quốc-hội chúng ta có đủ can-dim

lấy lại đồng tiền đã phát ra cho giới quan công hay không ?

Hay Quốc-hội chúng ta có thể làm cho giá sinh-hoạt lùi trở

lại y như trước khi tin tăng lương được loan báo hay không ?
Là người đại -diện cho dân chúng, chắc quý vị đã thấy

rõ ràng sự chịu đựng của quần chúng đã tới một mức kinh

khủng, và sự chịu đựng đó có được hay không, chúng ta phải

do-lường bằng hiệu-lăng làm việc của chính công-chức và

quân-nhân chứ không phải căn cứ vào số thống-kê là có bao

nhiêu người chết vì sự thiếu hụt ngân sách .

Tóm lại , nếu muốn giữ lại sự tương kính và phân-nhiệm

rõ ràng giữa Hành-pháp và Lập-pháp thì mọi biện-pháp tăng

lượng phải được dệ-trình Quốc-hội trước để chuẩn -nhận về

phương - diện Ngân-sách xong rồi mới có quyền quyết-định về

phương - diện hành-chánh .
Vì vậy , đều mà chúng tôi trình bày như trên chi để làm

1 sáng tỏ vấn đề cũng như dề ủy-ban có nhiều dữ.kiện hơn về

- phân tách và quyết định .
.

Có như vậy thì mới không có sự lạm-dụng và Quốchội

chúng ta mới đóng đúng được vai-trò mà Hiến -pháp và quốc

dân giao phó. Như ủy-ban Ngan-sách đã phê bình nặng-nề

thì chính sự tăng gia quá bừa bãi và thiếu nguyền -tắc đó đã

ảnh -hưởng đến hiệu -năng làm việc của tất cả các quận-nhân ,

công- chức.

Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nều lên cũng là vấn

đề nguyên-tắc , là vấn-đề tăng lương . Chúng ta đồng -ý rằng

thầm-quyền của Hàn - pháp là có quyền ấn- định chánh-sách

và có quyền trong phạm - vi lập -quy , cùng có những biện -pháp

thích ứng về phương-diện hành-chánh cũng như tài chánh.

.

Chúng tôi cũng đồng:ý với một số động viên đã lên phát

biểu ý kiến trước chúng tôi là số quânnhân công-chức thì

nhiều nhưng hiệu-tắt 8 làm việc không có bao nhiêu .
Tuy nhiên , Quốc- hội chúng ta có một thâm -quyền là

quyền chấp-nhận ngân- sách . Mọi sự cải tiến về hành-chánh.

nhất là sự tăng lương, Lếu kéo theo sự gia tăng Ngân-sách,

thì bắt buộc Quốc-lội phải có thầm-quyền và chính chúng ta

cúng công-thận cái tham-quyền đó .

Thưa Quý vị .

Nhưng rất tiếc tham- quyền của chúng ta luôn luôn đi đáng

tàu Hành- rhép, rgbi 1 lúc nào chúng ta cù “ g bị Hành - pháp

đặt trước một sự đã rồi , và chúng ta chi còn có cách là chấp

Chỉ cần 1/3 nhân - số công-chức . quấn-nhân hiện thời

làm việc tích - ực trong cả toàn quốc thì có lẽ hiệu-năng nó

cũng sẽ như hế này , nhưng và đãi ngộ của quân thân cô g

chức chắc chắn sẽ xứ Lg-dau8 gấp hai , ba làn , Như vậy, chúng

T
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ta vừa bảo-đảm được hiệu-năng làm việc , vừa giữ được uy

tín cho cơ-quan công-quyền , và do đó cũng có được cái mặt

trận chính-trị .

sự thực-hiện đúng đắn thì chỉ làm khổ cho những người

lương thiện , những agười dùng dằn muốn làm tròn nhiệm- vụ

của mình và đồng thời tiếp tay làm giàu cho những gian thương.

Chúng tôi cho rằng chính cái biện - pháp tăng lượng hiện

thời có tính cách lừa đối , mị dân vì mỗi một lần tăng lương

thì quân-nhân , công-chức đón nhận với sự lo sợ nhiều hơn

là với sự vui mừng. Tại sao ?

Một thí dụ khác nữa là để tăng thu , Chánh-phủ đã đánh

thuế một cách bừa bãi vào tất cả các trường tư thục. Theo

chúng tôi , biện-pháp tăng thu đó là một điềm ô-phục cho

đất nước này vì một quốc-gia không dám đánh thuế (xin lỗi)

gái điếm nhưng lại sẵn sàng đánh thuế con nít đi học, cũng

như không một quốc- gia nào trên thế-giới tìm cách tăng thu

bằng cách coi các tư-thục , các trường - học như một xí-nghiệp

kiếm lời để đánh thuế.

Xin thưa rằng nếu đọc kỹ pgân- sách , chúng ta đã thấy

rằng thường thường khi chi-tiêu một , chúng ta phải tìm cách

thu về hai hay ba , và chính sự tăng thu đó khiến cho những

giới có đồng lương cố-định như quân -nhân cột g - chức phải

gánh chịu.
Thực-tế , tôi phải công nhận rằng trong nhiều năm qua ,

có rất nhiều người đã lợi - dụng nhu-cầu giáo dục để làm giàu ,

kiếm lời trong việc mở các trường Tư-thục . Do đó, quốc

gia phải làm sao chân đứng việc khai-thác Tư-thục như một

phương tiện làm giàu hay kiếm lời.

Tóm lại , biện - pháp tăng lương tuy bề ngoài có vẻ là

nâng-dở đời sống của quân-nhân công -chức, nhưng trong thực

tế , nó bắt buộc giới này phải chịu đựng và đóng góp hơn nữa .

Nhưng không thể vì thế mà trên nguyên tắc , Quốc -gia

coi Tư-thục như là một xí -nghiệp kiếm lời . Nếu không, chúng

tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi trên bước thoái hóa trong

lịch trình tiểu -hóa của thế giới và cả của dân tộc này :

Điểm thứ ba , chúng tôi muốn nói đến vấn đề tăng thu .

Như chúng ta đã biết , trong mấy năm trước, khi viện-trợ

Mỹ còn đóng một vai -trò quan trọng trong ngân - sách , thì sự

tăng thu về phía thuế nội - địa cũng như các hut - lợi khác do

tài-nguyên quốc- gia của chúng ta đã tận dụng để cung-ứng,

thông quan- trọng.

1

Nhưng dần dần , gánh nặng về quân -sự cùng sự giảm

bớt viện-trợ của Hoa- kỳ đã khiến cho sự góp sức và chịu

đựng của quần chúng phải tăng gia .

Thưa Quý vị , các Trường Tư-thục , ngay cả những

trường đào-tạo tu - sĩ như bên Công- giáo hay bên Phật-giáo

đầu cũng nhận được những văn-thư của Bộ Tài -chánh yêu

cầu phải đóng thuế vào các cơ-sở đề huấn luyện các tu-vi.

Theo tôi nghĩ , đó là một điều không thể tưởng tượng

được.
Như lúc này , chúng tôi đã trình -bày , với ngân-sách năm

ngoái, chúng ta dự-trù một ngân-khoản là 29.600.000.000$

quý bố-trợ kinh-tể Hoa-kỳ , nhưng đột nhiên chương trình độ

không được thực-hiện . Do đó, chúng ta mất một số tiền không

lồ và để tăng thu , chúng ta chỉ có hai cách :

Do đó , chúng tôi trông đợi vào ủy ban Ngân-sách và

chúng ta sẵn sàng chấp-nhận sự góp sức hợp lý của toàn dân ,

nhưng Chánh-phủ cần phải có một chánh-sách đàng hoàng,

và chánh-sách đó phải được thực hiện đúng đắn .
11

1 )- Tăng thu trong những linh-vực khác như tăng thuế

nội-địa hoặc tăng phần thu của các huê-lợi khác.

2) – Mượn tiền của ngân hàng, nghĩa là chúng ta tăng

áp-lực lạm-phát đồng thời tăng cả tỷ - lệ lạm phát.

Chúng tôi không chấp-nhận bất cứ một sự mị dân nào ,

nghĩa là tất cả việc làm của chúng ta phải ở trong chiều

hướng có lợi chung và những việc làm ích - lợi chung cần

phải được khuyến khích, đồng thời chúng ta phải gạt bỏ

những việc làm có hại cho ích lợi chung , khối 8 thề vì lý do

này hay vì lý do khác mà chúng ta dung tha .

Cả hai biện -pháp tăng thu nói trên đều có hiệu -quả trực

tiếp là phản lại quyền-lợi của dân chúng . Nhưng chính vì sự

dự chi không được hợp-lý cho nền năm nay ủy-ban Ngân

sách cương-quyết không kéo dài thêm sự tăng thu một cách

bừa bãi nữa ,

Đó là những nhận-dinh hết sức tổng quát của chúng tôi

về Ngân-sách .

Xin kính chào Quý vị .

. NGUYỄN-PHÚC- LIÊN-BẢO. =

Chúng tôi xin nêu hai thí dụ điện -hình là khi chiến cuộc

bùng nổ trở lại vào mùa xuân , không một người dân Việt

nam nào không muốn đóng góp vào công cuộc hàn gắn tất cả

vết thương đau do chiến-cuộc gây nền . Do đó , Bộ Tài -chánh

nói riêng và Chánh- phủ nói chung đã cho phép phụ thu 10%

trong những tửu lầu , cao lầu v..v...

Thưa Quý vị ,

Nhưng trong thực-tế, biện pháp phu tho da không thực

hiện đúng những mục- tiêu của Chính-phủ , Bằng chứng là từ

ngày có biện pháp đó đến nay , khi đi ăn phở trong rất nhiều

tiệm ở độ- thành , chắc chưa bao giờ quý vị nhận được một

biên- lai về số thu trội 10 % đó .

Trong khi chúng ta ngồi đây thảo- luận về Ngân-sách

thì tại Paris , số mạng của đất nước Việt-nam đã được định

đoạt bởi những quyền- hành của Quốc-tế , những quyền-hành

của ngoại-bang trong đó quyền tự-quyết của Việt-nam rất là

mỏng manh .

Như vậy, Chính - phủ không những dã bắt dân đóng

góp nhiều hơn mà còn tiếp tay cho những bàng quán làm giàu

phi lý . Trình bày như trên , chúng tôi muốn chứng minh rằng

bất cứ một biện-pháp tăng thuế nào khi khôi 3 dược tù- lieu

Ý-thức như vậy , chúng tôi cảm thấy không còn tinh

thần nào để có thể theo dõi ký-càng những việc làm hôm

nay của chúng ta , vì đó là vấn - đề cục bộ , trong lúc vấn -da

to lớn là sinh- Dạng của 17 triệu dân miền Nam cũng như

của đất nước này không do chía chúng ta giai -quyet.
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Trong ý thức đó , chúng tôi kêu gọi quý vị hãy đoàn

kết với nhau để đặt trọng tâm là xây dựng quốc-gia hơn là

vì những quyền lợi phe phái mà binh- vực cho chi -tiêu này

hay chi-tiêu khác. Trong nguyên tắc đó .

sống được, và quý vị nghĩ thế nào trước cuộc sống của dân

chúng miền Nam )

Bây giờ chúng tôi xin trình -bày ý - kiến của chúng tôi liốn

quan đến phần thu và phần chi trên nguyên-tắc .

Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào đoàn - kết về chống

lại áp-lực ngoại-bang . Nếu mai đây quyền tự-quyết của dân

tộc mất đi thì Miền 1 nam này đương nhiên rơi vào tay những

quyền lực tư-bản hay Cộng- sản , những quyền lực đi ngược

lại quyền lợi của dân tộc và đó là điều tai hại nhất .

Thứ nhất, phần thu có tính cách giả tạo , và điểm quan

trọng của tính-cách giả tạo nầy là phần lớn chỉ dựa vào viện

trợ Mỹ , mà hiện tại viện -trợ Mỹ chỉ là một áp-lực đối với

Quốc-gia .

Cũng trong mục-đích đứng về phía nhân dân, chúng tôi

không thể lơ là trước sự tiêu xài quá đáng của chính quyền

hiện tại cho nên mặc dù phải bận tâm về những lo lắng mà

1 , bọn Tư bản cũng như Cộng-sản ngoại quốc đã cố gắng chi

; phối đất nước miền Nam này , chúng tôi cũng xin thành phần

4 góp vài lời về dự thảo luật ngân-sách quốc-gia năm 1973 .

Thưa quý vị , tổng-số tài -nguyên quốc-gia thay vì được

xây-dựng trên sự xuất -cảng thì nay chi ròng do sự thu thuế

và nhờ vào viện -trợ Mỹ nghĩa là trong ngân-sách quốc-gia ,

chúng ta không tìm được một được một đường nét nào để

chứng-tỏ chúng ta tiến đến sự tự-túc.

Kính thưa Quý- vị ,

Sự thu thuế do phần chính là do nhập-cảng mà ra ,hay

nói đúng hơn là do đồng “đô - la ” , nghĩa là nếu không có viện

trợ chúng ta không có nhập-cảng , thì sự thậu thuế đó phỏng

dinh khoảng bao nhiêu ? Chắc quý vị cũng thấy nó sẽ không

hơn con số 0 là bao nhiêu .

Nói đín Ngân-sách của một quốc gia tức là nói đến

dường -hướng của quốc-gia ấy mà cơ quan Hành -pháp muốn

dùg tài ngân đề thực-hiện trong một khong thời -gian nào

đó. Vì vậy , khi đọc ngan -sách quốc-gia 1973 , chúng ta sẽ

thấy ngay rằng chính phủ hiện tại đang muốn phá sản miền

Nam này bằng cách làm mất thăng bằng cán cân chi thu qua

việc xử -dụng hoang phí tài năng và nhất là thiếu hẳn một

chính-sách tự túc mà chỉ biết sống bám víu vào việe-trợ Mỹ.

Như vậy , nếu một mai viện trợ Mỹ bị cúp đi , số hàng

nhập-cảng sẽ không còn nữa , thì thử hỏi tổng số tài nguyên

quốc gia của chúng ta sẽ còn được bao nhiêu ? Điều này đã

được trình -bày trong phần giải thích tổng quát của dự thảo

luật ngân sách như sau : “ Trước viện ảnh ngoại -viện nỗi ngày

một giảm sút, đó là tất cả khó khăn của xứ sở ta khi bước

qua năm khác .

. !

Chúng ta không thể chấp nhận sự tăng chi khủng - khiếp

trong khi số dự thu không theo kịp , tạo thành nạn lạm phát

phi mã . Chúng tôi xin đơn cử một thí -dụ điển hình và thực

tỄbảng ba con số sau đây , tính từ năm 1971 đến năm 1973.

Năm 1971 , số thiếu hụt ngân sách là 18 % ,

Chính phần giải -thích này cho chúng ta thấy rằng viện

trợ Mỹ sắp bị cúp , và chúng ta sẽ sống kho-khăn. Như vậy,

chúng ta chưa có một chuyển hướng nào về một chính -sách

tự túc để có thể cứu vớt dân-tộc này mà chúng ta chỉ biết

xài hoang- phí thì , xin thưa quý vị . chúng ta lấy đâu để bù

đắp vào sự thiếu hụt trong tương lai như chúng tôi vừa trình

bày là có thể lên đến 142% ?

Năm 1972 , số thiếu hụt tăng lên 32,21 % .

Và năm 1973 , số thiếu hụt lên đến 35,62%.

Qua thí dụ trên , quý vị đã thấy từ năm 1971 đến nay ,

chưa đầy 2 năm mà sự thiếu hụt ngân -sách của chúng ta đã

tăng gấp đôi , nghĩa là từ 18 °/ năm 1971 lên du 35,62 /

năm 1973 .

Thêm vào đó , thưa quý vị , Viện trợ Mỹ không được

ràng buộc bởi những văn kiện ngoại giao chính-thức mà chỉ

tùy ý người muốn cho, muốn sử - dụng trong một mục-đích nào

thì sử dụng , ví dụ như chủ-trương thả nồi đồng đô- la từ

118$ một Mỳ-kim bây giờ tăng lên 4358

Thưa quý vị , nếu số thiễu hụt ấy cứ theo đà do mà tăng

lên thì chúng ta sẽ thấy gì ? Xin thưa , chúng ta sẽ thấy rằng

năm 1975 , số thiếu hụt sẽ là 71 % , và năm 1977 số thiếu

bụt sẽ là 142 %, nghĩa là đem tổng số tài -nguyên quốc- gia

cũng không thể bù đắp nổi số thiếu hụt càng ngày càng gia

tăng dó.

Quý vị thấy chủ trương đó là một hình thức áp-lực

hiên nhiên nhất của Hoa-kỳ trong việc bóp chết nền kinh

tế Việt-nam . Trong trường hợp đó , đương nhiên đồng bạc

Việt nam lần lần bị mất giá và hậu-quả là mãi lực của dân

chúng Việt-nam phải xuống thấp . Như vậy , với chủ trương

đó, tổng số tài nguyền Quốc-gia còn lại được bao nhiêu ?

Đêm thứ hai là sự thu thuế quá đáng về canh-nông,

chăn nuôi và ngư-nghiệp .

Như vậy , với số thiếu hụt của ngân sách quốc- gia , chúng

tôi cảm thấy chúng ta rơi vào vực thẳm phá sản : Đó là một

sự thật, và vì vậy, dù phải bận tâm đối phó với những vấn

đề quốc- tế , chúng tôi cũng không thể nào lơ- là đề rơi vào

cạm bẫy mà chính người Việt-Nam đang xích động cho người

miền Nam, trong đó sự xa xí và tham nhũng đã là mầm móng

lớn nhất trong sự phá sản miền Nam này .

Kính thưa quý vị , đa số nhân dân Việt-nam sinh sống ở

miền quê bằng các nghề chăn nuôi , canh nông và ngư -nghiệp .

Bây giờ, trong phần thu của ngân-sách 1973 lại có những sự

đánh thuế quá đáng các ngành nói trên .

Kính thưa Quý vị ,

Qua những con số lý thuyết cũng như thực-tả đã chứng

minh tự thâm hụt ngân -sách như chúng tôi vừa trình - bày,

chúng tôi thấy rằng trong 4 năm tới , chúng ta không thể nào

Điều đó chắc chắn sẽ gây bất mát lớn lao ầm- cho họ

tầng cơ sở mà số thu thì không đáng bao nhiêu . Vậy, nhân

tiện đây , chúng tôi đề-nghị cùng quý vị là với ngân sách

Quốc-gia năm nay , chúng ta hãy xét phần thu trước rồi sẽ

xét phần chi sau ,
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Về phần chi , chúng tôi nhận thấy phần chi hoàn toàn

thiếu hợp - lý , chẳng hạn về chính sách Quốc-phòng . Tại sao ?

Xin thưa vì chiến tranh Việt -nam là một chiến tranh nhân-

dân và toàn diện , nhưng vì chính -quyền hiện tại là một chính

quyền thất nhập tâm cho nên đã không tổ chức được một bộ

máy chiến tranh nhân- dân mà chi tổ chức được một bộ máy

chiến tranh quy ước do Bộ Quốc-phòng lãnh đạo .

Năm nay sự bồi -thường ấy lại được Bộ Quốc- phòng

nỀU ra đề xin hờ nửa tỷ bạc, và chắc hẳn quý vị cũng thấy

rằng nếu cuối năm mà nửa tỷ bạc đó không được sử dụng

thì nó sẽ được du-di qua Mục khác, lúc đó chúng ta không

thể kiềm-soát dược.

Kính thưa Quý vị , trong khi dân chúng ở các vùng bị

thiệt hại chiến-tranh vô cùng bất mãn vì Nha Quân -sản cứ

làm lơ đối với mọi việc bồi thường thì Nha này vẫn cứ xin

thêm ngân -sách nói là đề mà bồi -thường chiến -tranh ,

Như Quý vị biết , chiến tranh quy-ước không phải là một

thứ chiến tranh chủ động mà là một thứ chiến tranh bị động,

vì chúng ta hề thấy Cộng-sản có thiết giáp mới thì yêu-cầu

Mỹ viện-trợ thiết giáp mới . Do đó , với tất cả sự chân-thành và khân-thiết , chúng

tôi kêu gọi quý vị không thể chấp nhận sự du-di từ chương

mà sự du - di tối đa có thể chấp nhận được là sự du di từ

điều trong một chương mà thôi .
Dĩ nhiên với một hình thức chiến tranh thụ động như

vậy , nhân - dân Việt-nam không thể nào đảm đương nồi , và

đương nhiên là phải rơi vào cái hố là bị động . Và trong

cuộc chiến tranh quy-ước mà chúng ta bị động thì thử hỏi
làm thế nào chúng ta có hy vọng chiến thắng được Cộng

sản ?

Cũng do điềm cắt xén những chi-phí vô ích, chúng tôi

động-ý với ủy-ban Ngân-sách Tài-chính là bãi bỏ các dịch

vụ mua sắm vật liệu xât -dựng cơ-sở mới , trừ Bộ Y tế và

Bộ Giáo dục cũng như bãi bỏ Nha Tổng Giám đốc Công

vụ và Nha Thanh niên học-đường , nhưng không phải đợi

đến năm 1974 mà bãi bỏ các cơ sở đó ngay từ bây giờ,Thưa Quý vị thay vì tổ chức chiến tranh, nhân dân mà

mỗi người dân Việt-nam trở nên một chiến sĩ thì ngày hôm

nay, cái hiệu năng ấy bị thu hẹp trong khoảng một vài trăm

ngàn người chiến đấu , nên cứ kề trên lý thuyết, chúng ta có

1.100.000 quân nhưng thật ra chỉ có vài trăm ngàn quân

chiến đấu là cùng .

Kính thưa Quý vị ,

Chúng ta đã thấy toàn bộ ngân -sốc' Quốc- gia năm 1973

hoàn toàn chỉ là một sự vá-víu và xây dựng trên viện -trơ Mỹ

mà thôi , trong đó dù thiếu một nét đi nữa thì đường hướng

Quốc-gia muốn hướng đến sự tự-túc hoàn toàn thiếu hẳn .Hiệu năng chiến đấu kém cỏi đó do chính- quyền thất

nban im sinh ra chi tổ -chức được bộ máy chiến tranh quy

ước mà không đưa được sự p ản kháng của nhân dân lên

hàng quốc- sách , Đó là điền thứ nhứt.

Biểm thứ hai là sự chi-tiêu vô cùng bất công, vì tuy

cùng phục vụ Quốc-gia nhưng người ở thượng tầng thì hưởng

quá nhiều quyền lợi trong khi các binh - si , các cán bộ xã ấp

thì vô cùng thiếu tốn về mọi phương - diện .

Kính thưa Quý vị , ngân sách Quốc-gia năm 1973 chẳng

khác chi ngân sách tầm gởi vào viện-trợ Mỹ , và những người !

xử-dụng hầu như là tiêu xài cho thỏa -thích mà không cần :

biết là sẽ lấy tiền ở đâu ra đề tiêu chi , Hai điểm quái -dan 1

nổi bật nhất trong ngân sách năm 1973 đó là sự bồ -tác ngân

sách và sự du - di từ Chương .

Như quý vị đã biết , qua bài thuyết trình của ủy-ban

Ngân-sách , một Thượng nghị-si mỗi năm xuất ngoại chi

tiêu 3.000 đô -la , thì thử hỏi số tiền ấy bằng bao nhiêu lần

lượng của một binh-si và một cán-bộ xã ấp ?

Chúng tôi đã chứng-minh qua đề quý vị thấy sự du- di

từ Chương là một hình thức tham nhũng, và bồ-túc ngân sách

cũng là một hình thức tham nhũng to lớn không kém .

11

Do đó, chúng tôi kêu gọi quý vị , bằng tất cả sự khan hệ3

thiết là quý vị hãy bắt bỏ hoàn toàn sự bồ -túc ngân sách cũng

như sự du-di ngân sách từ Chương mà ngay chính ủy-ban

ngân sách Tài-chánh cùng công-nhận rằng đã gây ra nhiều

hậu-quả tai - hai , vì cả hai đều đem đến ket-qua chung là tài

ngân Quốc-gia chạy vào đầy túi bọa tham nhũng, bất kể

đồng bào quần-quại rên siết trong khổ đau của nền kinh tế

do ngoại-bang chi -phối .

Những chi-tiêu như thể gây nên sự phản ứng trong

nhân-dân , và như vậy chính- quyềa càng ngày càng mất lòng

dân . Trong một cuộc chiến-tranh thân- dân mà mất nhân

tâm như vậy thì quý vị cũng biết là không thể nào dànháp

nối kẻ thù .

Điềm thứ ba , chúng tôi muốn nói đến sự du-di từ

chương đã gây nên một sự tham nhũng lớn lao . Sự du di

từ chương gây nên một hậu quả tai hại là cơ-quan tử-dụng

tự ý chi - tiêu theo một mục-đích hoàn -toàn khác hẳn điều

mà Quốc-hội mong muốn , rồi mỗi năm , sau khi du di , họ

trở lại gia ngân- sách như củ và xong rồi họ lại du - di . Điều

này đã được chính ông Chu -tich ủy ban Ngan-sách và ủy

by Ngân-sách công nhận .

Trước khi dứt lời , chúng tôi đề-nghị với quý vị là hay

mở đầu cuộc thảo luận về chi - tiết bằng cách cắt xén phia

thu trước . Nhân dịp dày , chúng tôi cũng xin ca -ngợi sự làm

việc của ủy-ban ngân sách Tài chính năm nay đã rất đúng :

dắn và tận- tụy khác hẳn với mọi năm .

O. NGUYỀN - MINH- ĐĂNG.-

Vừa rồi chúng tôi đã được quý vị chấp- thuận cho tôi

được lên trình - bày trước đây , đáng lẽ chúng tôi phải dành

thì giờ này để quý vị ghi tên tiếp theo có thời- gian trình

bày quan-dềm của mình trước khi đi vào các Chương, Mục

Chúng tôi xin lấy một ví -dụ về Chương Quân-sản thuộc

Bộ Quốc-phòng . Kinh phí dành cho Chươg này có hơn

500 triệu , tức là hơn nửa tỷ bạc dùng để bồi thường chiến

tranh, nhưng sự thật sự bồi-thường chiến -tranh ít khi được

thấy xảy ra , ngay cả tại đơn vị chúng tôi , chúng tôi đã kêu

gọi nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy có sự bồi thường

chiến tranh nào xảy ra .

Lần này tôi lên diễn đàn với mục-đích tránh một sự

ngộ nhận trước dư -luận cũng như trước quý vị đồng viện sau

khi Ông Chủ tịch ủy- ban đã lên trình bày để trả lời về sự
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thắc-mắc của chúng tôi . Chúng tôi xin nêu lên thứ 8 điềm

tàu đây đối với Ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân sách

tôi không hề đề cập đỉn tại diễn dà1 này, Thế mà ông Chủ

tịch ủy-ban Ngân-sách đã chụp mũ , đem cái đó vào đây vì

chỉ nêu lên mục xuất-ngoại .

Điểm thứ nhất , chúng tôi yêu cầu Ông Hồ-văn- Xuân,

Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sá h Tai -chính Ha-nghi-Viện , khi muốn

trả lời một bạn đồng viện tại dến - dân , thì trước hết phải

nắm vững vấn-dề Nhữ: 9 điều gì thuộc thàn-quyền của mình

thì bạy trả lời , còn những điều gì không thuộc thàn-quyền của

mình, thì hãy để người khác trả lời,

Tôi nghĩ rằng ông Chủ-tich iy-ban Ngân-sách cần phải

Vô-tư khi ngồi ở đây, chớ đừng khi nào đụng đèn một ý.

kiến nào không đồng qua 1 -dềm với ủy ban, và cũng đừng

lợi-dụng diễn đàn, động lợi- đụng quyền ưu-tiền tại diễa-din

này để chụp mũ người này , người kia . Chúng tôi hoàn toàn

không đồngý điều đó và phản đối ông Chủ tịch ủy-ben Niên

sách Tài-chánh.
Chúng tôi có yêu cầu Văn-phòng Hạ- nghi - viện cho chúng

tôi biết về thời -gian thảo luận ngân- tích Hạ -nghi- viện , vấn

đề này thuộc phạm- vi của Văn-phòng Hạ-ngo - viện thì phải

do Ong Chủ-tich Ha -nghi-viện trả lời.

Ông Hồ - văn - Xuân không phải là Văn-phòng Hạ-nghi

viện, 6.8 cũng không phải là Chủ-tịch Hạ-nghi - viện mà có

quyền ra trả lời ở đây . Tôi không cần hỏi Ông Hồ-văn-Xuân

những điều đó .

Trở lại vấg đề thảo luận ngân số ca , từ buổi đầu

của phiên họp này , chúng tôi đã tha thiết yêu-cầu ông Chủ

tịch Hà-ũghị-viện chấp-nhuận cho khoáng-đại được thêm thời

gian thảo- luận ngân sách, vì chúng tôi nhận thấy bốn phiên

vẫn chưa đủ nên chúng tôi xin ông Chủ tịch Việp và yêu cầu

Hội- Hồng Chủ -tch cho biết vì lý-do nào mà bắt buộc phải

họp bốn phiên liệu - tiếp trong khi ngày 30 tháng 11 mới là

hạn chốt do hiễn -pháp dã minh-thị dề cho chúng ta đệ-Đạp

ngân -sách lên Thượng -nghi- viện thảo luận. Như vậy chúng ta

có thể kéo dài cuộc thảo- luận tới ngày 30 hay không ?

Đêm thứ hai , Ông Chủ tịch Ủy ban Ngôn -sách có thể

tự mình mỵ dân chứ không thể tỵ Din -bều ở đây được.

Về cái khoản đầu tư trực-tiếp nơi đều 71 - 79 Ong Chủ .

tịch Ủy ban Ngân sách đã trả lời trước khoáng đại rằng chiều

hướng của ủy ban là cắt tất cả những khoản đại tu - bồ

điều 7 tức là đầu tư trực-tiếp – chi từ có Giáo dục và Y-ta

– tôi xin thưa với Ông Chủ tịch, không lẽ tôi đem con số

ra dây, xin 0 g Chủ- tich thử làm con toán tất cả những

Phoản ở diều 71 - 79 trong các Chương . Mục của các Bộ ,
bhoàn

các Phủ đề biết số tiền đó lên bao nhiêu tỷ mà tổng số của

quý vị chi cắt có 9.000.000.00 S$ .

Điều thứ ba là về vấn-đề ngân sách Hạ-nghi - việt, xin

Văn -phòng ông Chủ-tich trả lời cho thoáng-đại chúng tôi được

biết là có thảo- luận tỷ -pỷ hay không ?

(V tay)

O. CHŮ- TICH

Nếu quý vị không làm thì nói là tôi không làm , quý vị

cát ít thì quý vị cứ nói rằng cắt ít, nhưng khi quý vị cắt ít

thì đừng nói rằng : Chú g tôi đã cắt tất cả chỉ từ có Văn.

Hóa Giáo -dục và Y-tế • .

Có một vấn đề mà động viên Nguyễn-minh-Đăng đã nêu

trở lại , chúng tôi xin trả lời đề đồ g - viện Nguyễa - minh

Bảng thôngcảm, thứ nhất là về thời -gian ấn định tại khoáng

đại cho nghị -trình là bốn phiên họp lien -tiếp.

Chúng tôi nghĩ rằng bài thuyết trình của ông Chủ-tich

ủy-ban Ngân - sich đã kêu gọ Hạ -nghi - viện này đóng góp thì

ủy -ban Ngân-sá ch nên ngồi nghe dễ nghi nhận thấy g dầu xây

dựng , chứ không phải kêu gọi đồng viên thảo- luận ở đây là

rồi quý vị có bảo-thủ những ý kiến của ủy-ban mà không chấp

nhận những ý kiến xâydựng của những người khác . Có

những điều chúng tôi hỏi ông Chủ-tịch ủy-ban , mà ủy -ban

không trả lời trong khi đó lại trả lời những điều thuộc phạm

vi của người khác.

Hội -đồ nghị-trình cũng đã nhận thấy trong pháp-nhiệm

qua cũng như hồi thảo luận ngân-sách năm 1972 , thông thường

Hạ nghị - viện thảo luận trong sáu hoặc bảy phiên họp , nhưng

lúc bấy giờ chỉ họp có buồ sáng mà thôi , còn năm nay cũng

từng ấy ngân - tích , từ 18 ấy Mụ : thì Hội -dồng Chủ-tich đã ghi

nhận đề nghị của ông Chủ -tịch Ủy ban Ngân-sách là chi họa

trong bốn ngày vì chúng ta phải làm thế nào để thảo luận và

biểu quyết nga 1-sách tài khóa năm 1973 cho xong bầu có đủ

thì giờ chuyển sang Thượng-viện trước thời-bạn hiển- định ,

chứ không thể dề quá hạn như năm 1972.

Như trường- họp chúns tôi nỀg lên nguyên-tắc là vấn-đề

quân-Phân biệt- phái , ông Chủ -tich ủy ban Ngân-sách đã không

trả lời và trả lời về vấn- đề Văn - phòng Hạ-thi- viện. Chính

vì thế chúng tôi không muốn đổi chất cá - hân ở đây, nhưng

chúng tôi sợ rằng dự luận về hìu lầm, chả g hạn như việc

chúng tôi đã đặt vấn đề tương kính đối với Thượng-nghi

viện.

Năm vừa qua vì Hạ -việc chúng ta mới khai mạc pháp

nhiệm , thành ra da sinh hoạt trong những điều kiện bất bình

thường : Hội - ding Chủ -tich dã chấp-nhận thời gian thảo luận

ngân-8ách 1975 là bốn phiên họp , nhưng ngầm hiểu rằng vừa

họp sáng , vừa bọp chiều và lâm thời có thể học tối luôn ,

như vậy tổng số phiên họp có thể là từ 8 tới 12 phiên họp,

thiết tưởng, chúng ta có thừa thì giờ để hoàn tất ngân -sách

năm 1973 .

Chúng tôi nghĩ rằng Quốc- hội Việt-nam Cộng-boà cố

lại Viện chứ không phải một Việp , mà Thượng - viện không

có quyền thảo- luận Ngân sách trong khi Hạ-viện có quyền

thảo-luận Ngân-sách . Chúng ta hãy cứu- xét kỹ càng , ti -mi

bgân-sách , nếu khoản nào khối 8 căn- thiết thì chú 8 ta cúp

hoặc cắt giảm , còn phần nào xét ra cần thì chúng ta nên giữ

lai .

Lẽ dĩ nhiên động viên Nguyên -minh-Băng cũng dư liệu

rằng đó chỉ là quyết định của Hội đồng Chi-tich . Nếu khoáng

đại có muốn kéo dài hơn đó là thân quyền của khoáng-đại,

nhưng trong thực tế , chúng tôi cũng xin lưu ý tất cả quý

đồng viện , là anh hoạt tuy rằng có thời hạn ấn định là bốn

phiên họp và thủ tục là thủ tục khẩn cấp nhưng chủ tọa - đoàn

luôn luôn đề cho quý công việc thuộc mọi khuynh hướng

phát biểu ý kiến thật đây đủ và thật rộng rãi , chứ không

dùng Nội -quy nhằm hạn chế việc phát biểu ý kiến tại

khoáng dại ,

Riêng phần Ngân sách của Thượng -nghi- viện, chúng ta

nên dành quyền cho Tươi 8 ngh!- viện cứu xét . Còn đối với

Ngân-sách của T6i- cao Pháp- viện và Giám- gát- viện , chúng

3
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Tóm lại , chúng tôi thấy trên thực-tế khoáng đại có rất

rộng thời giờ đề thảo- luận , và nếu cần thì khoáng-đại cũng có

thể thay đổi quyết-định của Hội đồng Chi- tich . Tôi trởng

đó không phải là một thắc-mắc lớn để trình bày, mong đồng

viện Nguyễa - minh- Băng thông cảm .

Tôi xin đưa ra một thídụ : thứ nhất là về thuê điện:

thồ và lợi -tức ở các thô 1 -xá Nơi đây , các vị Xi-trưởng đã

đứng tê thu thuế. Khi thu thì họ thu rất đúng mức và dân

chúng cũng nộp thuế rất tòng phẩg nhưng khi bỏ vào ngân

sách Quốc-gia thì họ không có bỏ gì hết ,

Bây giờ chúng tôi kính mời động viện L8-tấn-Trạng

6. LÊ-TÂN-TRẠNG.–

Các viên -chức này đã không đưa biên lai cho dân chúng

và dân chúng cũng không muốn lấy biên lai vì ở những vùng

mà họ cho là bất an -ninh nếu lấy bºn -lai thì họ sợ bị Việt

cộng cho rằng họ đã góp phần cho nguy-quyền.

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm tạ Chủ-tºa

đoàn và quý đồng viện đã cho phép chúng tôi một vài phút để

trình bày quan-điền của chúng tôi về vấn-đề Ngân -sách trong

một phiên họp giống như là buổi chợ chiều này .

Vì vậy cho nên với số thuế thu được, các viên - chức đó

đã bỏ vào túi riêng . Bằng chứng là trong tháng 7 năm vừa

qua tức là tháng 7 năm 1971 , ông Tồng-trưởng Bộ Nội - vụ

có đưa ra một chi-thị để bắt các xã tự túc, nghĩa là phải

trả lương cho viên-chức và trả tiền điều hành cho cơ sở, thì

có trên 50 % các xã đã không tự-túc được, trong khi đó

thuế thật sự họ thu được rất nhiều và hầu hết các nhân- viên

không được trả lương.(Vê tay lė tė)

Thứ hai nữa , chúng tôi xin chân thành cảm-tạ ủy-ban

Ngân-sách và Tài-chánh đã làm việc rất cực-khô và cũng rất

xứng đáng để lãnh lương của din-chúng trong tháng vừa qua .

Như quý vị đã biết , ngan-sách của quốc- gia giống như là một

cái hồ chứa nước mắt , xương máu và sự cần-lao của nhân

thu dân mà phần thì giống như một vòi nước dẫn vào hồ .

Có nhiều xã đến hằng năm vẫn chưa thanh-toán lương

bồng cho nhân- viên . Nếu bây giờ bắt các xã tự túc 50°/s thì

số lượng của nhân - viên xá về do da a-chúng đóng góp , còn

ngân sách Quốc- gia đi thọ 50 °/s coi như không có, abu

vậy họ chi lãnh 50 °/ s của xá mà thôi .

Thí dụ thứ hai : gần đây quý vị nghe có một loại thuế

gọi là “ thuế xuất tinh mà dọc quốc-lộ 4 cũng như quốc-lộ

1 đều có lập ra những trạm gọi là trạm kiểm soát thuế xuất

tinh.

Những người nhung- lạm trong phần thu là những người

đã cố tình đục khoé : vòi nước về chuyền nước đến nhà riêng

của mình trước khi nước vào hồ ; còn những người nhung

lạm trong phần chi là những người cố-tình đục-khoét những

vòi nước phụ, tháo ra đề dẫn vào nhà tư của mình xài , trước

khi đem nó đến phục-vụ quyền-lợi cho nhân-dân . Tất cả hai

thanh - phần đó đều bị kết -án ,

Thưa Quý vị , quý vị nhận thấy theo như quan -thuế - Điều

thì mỗi một xe chở hàng hóa tối thiểu nhức phải thu thuế xuất

tinh từ 3.000 $ đến 5 00 $ , nghĩa là tệ nhất củay phải là

3.00 $ một xe dù là chở thứ hàng nào .
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Nhưng trong việc thảo luận Ngân-sách Quốc-gia trong

những năm vừa qua cũng như có lẽ trong năm nay, chúng ta

chi chú-ý đến phần chi và kết án những người tham-phung

trong phần chi là đã đặt fa sự chi-tiêu một cách mờ ám đề có

lợi riêng cho mình , mà chúng ta không nghĩ đèa những

thanh -phần nhúng lạm dục- khoét Ngân -sách Quốc-gia

Nhưng nếu có dp đa trạm thuế xuất tinh , là quý vị sẽ

thấy nhân- viên thu thuế làm một việc rất là tự nhiên , gần

như có một khế ước trước giữa ông tài xế với người thu thuế

là ông tài - xẻ chỉ cần đưa cho nhân viên thu thuế một số tiền

nhỏ , chẳng hạn 30 $ , 500 $ hoặc là 1.0 | $ mà không cần

lấy biên lai gì hét . Việc quăng ra 500 $ đó thì anh tài- xe có

lợi một nửa và người thu -thuế có lợi một nửa. Đó là hình

thức thứ nhất .

7 .

Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ chú ý đa phần thu mà thôi

Nếu chúng ta không nói đến , không cần bàn bạc đến những

sự be- bối rất rõ-ràng của các cơ-quan hiến-định như : Tổi-cao

Pháp - viện, Giám-sát-Viện , Hạ nghị viện. Thượng-nghi- viện

mà từ sáng đến giờ quý đồng việt đã thẳng thắn trình - bºy,

nếu chúng ta không thẳng thắn , không mạnh dạn cắt xén những

phần dự-trù dư thừa của chúng ta thì chẳng khác nào chúng ta

cầm đuốc d soi chân người trong lúc đó chân của chúng ta lắm

bù tem nhém .

Hình thức thứ hai là có thể họ cũng thu vào ngân -sách

quốc-gia , thí dụ như bây giờ phải thu một xe là 5,000 $ thì

thu vào ngân sách quốc gia với một giá rất khiêm-nhượng là

1.000$ , số 4. 100 % còn lại thì họ chia đều ra cho anh em

thu thuế 2.000$ và anh tài xế 2.000 $.

Chúng tôi không cần nói đến những phần dự-trù về chi

riệu văng phản của các Bộ, các Nha , và dự trù xây - cất ở

địa- phương mà họ đã đem về Bộ đề tiêu xài riêng cho Ông

Tông-trưởng hoặc cho những chức- vụ có tính -cách chính-trị

Tôi thí dụ như xe hàng ở miền Tây lên Độ- thành Saigon

mỗi ngày là 500 chiếc , nếu thu mỗi chiếc 500$ thì ngân

sách quốc-gia trong ngày ấy sẽ thu vào khoảng 250.000$

trong khi đó anh thu thuế lấy 1.00 $ , anh tài -xẻ lấy 1.000$

tức là mỗi thành -phần được 500.000$.

Như vậy quý vị thử tưởng tượng từ năm này qua năm

khác, từ tháng này qua tháng kia , số thu này thu bỏ vào

để xây dựng cho cả quốc-gia mà không bằng một nửa số tiền

đề dành cho những người thu thuế .

Nếu quý vị cần chúng tôi dẫn chứng , chúng tôi sẵn sàng

có bằng chứng để đưa ra trong những năm chi- tiêu vừa qua .

Tuy nhiên hôm nay chúng tôi chỉ bàn bạc đến những sợ xuất

về phần thu và sau đây là những chứng - minh rất nhỏ , nhưng

lại là những bằng chứng cụ thể để cho chúng ta thấy nhớg

con số mà các viên-chức ở da- phương , từ chức-vụ cao cấp

phát ở tại các Tinh cho đèn nhân- viên rất nhỏ như khóm ,

phường, ấp , đã làm và đã đục khoét ngan -sách Quốc gia .

Thí dụ thứ ba là về thuế phụ -thu 10% để giúp đỡ cho

nạn nhân chiến cuộc Tới ngày nay , quý vị cũng không biết

ngan - khoản đó đi về đâu , giúp đỡ cho ai ? Trong lúc đó quý

vị thấy những người bán hàng đã lợi dụng hình-thức sau



18 tháng Năm 1973
CÔNG-BAO VIỆT-NAM CỘNG-HOA

643AN-BÀN QUỐC-HỘI / H NÀY.

Nếu chúng ta coi Cộng-sản là một người đáng sợ, thìchi

sự đáng sợ của Cộng-sản chi coi như là những binh thẻ từ

ngoài da đi vào , có thể những thẻ này là ghẻ làm một loại

ghẻ rất nguy -hiệm, chúng ta cần phải chữa trị gấp .

dây để bóc lột chúng ta , những người tiêu thụ, thay vì dưa

biên lai ghi đi cái giá mà chúng ta ăn , rồi sau đó tính 10%

trên giá đó, thí dụ như ăn 15.000 $, tính 10% tức là

1.500 $ , nhà hàng cũng tính tiền phụ thu dưa biên lai cho chúng

tê tô-ràng, nhưng sau đó nhà hàng sẽ viết một cái mẫu khác

và đa tấm carbone trên một biên lai còn lại , rồi thay vì viết

15.000 $ thì họ chi viết 1.500$ mà thuế phụ thu 10% của

1.500 $ chỉ có 15 $ mà thôi , vị chi mỗi người ăn 15.000$

họ có thể lời khoảng 1,500 $. vô tình Chánh-phủ đã làm

giàu cho những người da giàu sẳn trong khi đó toàn thể nhân

dân tiếp-tục đóng góp xương máu cho những người nầy.

Tuy nhiên binh tham-thung là một binh từ trong ngu

tạng , một cái bịnh mà chúng ta có thể ví như bệnh mạch

lươn , chết ngày nào không hay . mà tất cả mọi người cần

phải có nhiệm-vụ và tận diệt thì lúc đó chúng ta mới nói

đến việc lành-mạnh-hóa xã-hội , xây dựng tương -lai cho đất

nước, chúng ta chống Cộng- sản mới hữu hiệu và việc làm

của chúng ta sẽ không trở thành phi-nghia và vô ích. Xin

cám ơn và kính chào quý vị đồng viện .

( Vỗ tay)

O. TRẦN -CÔNG- ĐỊNH

Như vậy đúng là trời chỉ giúp cho những kẻ giàu mà

thôi . Sở di tính-trạng tham-nhúng này còn tiếp-tục kéo dài là

vì chánh- quyền của chúng ta không thực tâm dề bài-trừ tham

phung . Cái luật củ về bài -trờ tham-nhúng đã được đưa ra

từ trước , chúng tôi ví nó như con dao đã lụt , sét , đã được

treo lên . còn luật tham nhũng mới giống như con dao lụt , xét

đó đã được đem ra mài dũa lại cho sắc , cho bén , nhưng bây

giờ nó được buộc bằng những sợi dây chắc hơn treo lý càng

hơn cho nên không bao giờ tớt xuống ; vì vậy không bao giờ

trúng đầu ai cả .

Suốt ngày hôm qua, toàn thể chúng ta cũng đã từng

nghiêm -cứu ,thảo luận và biểu-quyết dự-luật ngân -sách bồ-tác

năm 1972, chúng ta đã làm công việc ngoài ý muốn mà trong

đó có động viên chúng ta đưa ra những quan-niệm và những

nhận- định về cá -nhân.

Sở di tính - rạng tham -nhúng còn dùng dai dến ngày nay

là do hệ thống dây chuyền , việc bài trừ them -phứng của chính

quyền chúng ta giống như tình-trạng người Pháp muốn bài:

trừ Do-thái trước đây. Tổng-thống thì ghét người Do-thái ,

muốn bài -tuừ Do-thái nhưng ông dặn mấy tay em của ông

dù bài-từ thì bài-từ những clừa 10 thằng bạn nầy của

tôi ra vì nó rất dễ thương.”

Nhưng trước kiềm bọ xâm-lăng của Cộng-sản, trước

những tối khó khăn của đất nước, trước những việc chi- phí

bất khả kháng, các động viên chúng ta cũng đã chấp-thuận

và biểu-quyết ngân -sách bồ -tác cho tài khóa năm 1972 gần

41 tỷ.

Thủ-tướng Pháp thì lại dặn cấp dưới muốn bài -trờ ai

thì bài - từ , nhưng chừa là một trăm thằng bạn này của tôi

vì họ dễ thương lỏm'.Xuống đến Bộ-trưởng và Tinh-trưởng

mối ông có 500 người bạn như vậy.

Ngày hôm nay đây chúng ta lại tiếp tục thảo-luận và

biểu-quyết ngân-sách năm 1973 , thì xét 18 ngân-sách 1973

Hành-pháp đã dựa trên toàn bộ ngân -sách năm 1972, kể cả

phần nguyên-thủy và thần bồ-túc lại có sự gia tăng

68.002.000.000$. Tính ra , Ngân-sách năm 1973 là

436.500 00 0.000$. Sử dụ -tù như thế đòi hỏi một sự đóng

góp quá mức của toàn-thề quốc-dân .Cuối cùng Tông-thống nối : “ thôi , không bài-trừ ai hết

vì toàn thể quốc-gia này là bạn chúng ta hết , không có thằng

Do-thái nào đáng ghét . Tình-trạng bài -từ tham nhũng của

chúng ta cũng giống hệt như tình-trạng Pháp bài -trừ Do -thái

vậy .

Tổng-thối 8 có một số thân cận , Tông-trưởng có một

Bố thân cận , Tinh-trưởng có một số tay em , thậm chí từ một

ông Trưởng khím , Trưởi gấp đều là tay em của Tỉnh-trưởng

muốn vô chức-vụ tất nhỏ nhoi như Trưởng-ấp , Trưởng-khóm

bây giờ đã trốn quấn-dich .

Ai cũng quan niệm rằng trong giai đoạn cực kỳ khân

thiết mà toàn thể quốc gia chúng ta phải tự đảm nhận lấy

trách vụ trước lịch sử , nghĩa là chúng ta muốn tự bảo , tự

tồn đề tự chủ , tự quyết thì toàn thể quốc gia chúng ta cần

phải hy sinh xương máu, mồ hôi , nước mắt, cần phải xử

dụng tất cả thì giờ cần thiết và động viên tất cả khả năng

hầu chiến thắng toàn diện Cộng-sản xâm lăng , để đem lại một

nền hòa bình trường cửu và xây dựng đất nước trong thanh

bình, dân chủ, tự do thật sự.

Vì vận mệnh của chúng ta do toàn thể quốc dân tại miền

Nam quyết định , không ai có quyền đặt một nền hòa bình tiền

chẽ hay đặt một vấn đề giải quyết cho tất cả chúng ta .

Đây là một thực trạng chứ không phải chúng tôi nói

phỏng đoán . Muốn vào một chức-vụ nhỏ nhoi như thế ít nhất

phải tốn từ 200,000 $ tới 300.000$. Đó là chưa nói đến

việc muốn vô ứng-cử chức-vụ Hội - đồng xã mà ngày nay chúng

ta đã tạm đình chi , giá biểu còn càng tặng nề hơn , càng

nhiều hơn , tùy theo người đó giàu có nhiều hay ít , tùy theo

sự rộng lượng ít hay nhiều của ông Tinh-trưởng hay ông

Quận -trưởng.

Tuy nhiên , trong mấy ngày gần đây , cũng như một đồng

viện đã nói về vấn đề hòa bình Việt-nam , Cộng-sản Bắc

việt đã đưa ra rất nhiều giải pháp, và chính trong những ngày

gần đây đại diện của Tổng thống Nixon , của Cộng -sản Bắc

việt cũng đã mật đàm về vấn đề Việt-nam.

Vì vậy , khi bàn về ngân sách, chúng tôi đề-nghị quý vị

nên chú -ý đến phần thu , mà muốn chú - ý đến phần thu thì

chúng ta phải chú ý đến các điểm tận thu , thu cho công bằng

thu cho hợp-lý . Muốn thực-hiện được những điều đó thì

chúng ta phải tận bài-trừ tham-nhung, và chúng tôi có nói

ra đây thì cũng nói về mà chơi thôi chứ thực ra điều này

đã là một quốc-sách từ trước tới nay mặc dù chúng ta nhận

thấy Chính-Phủ Đưa thi -kinh.

Nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề Việt-nam chỉ có chính

phủ trong đó có cơ quan Lập -pháp . Hành-pháp , Tư-pháp có

cái quyền quyết định với tư cách đại diện cho 17 triệu tưới

đồng bào Việt-nam mà thôi .

Vì vậy, vấn đề bảo vệ và giải quyết vận mạng của miền

Nam Việt-Lan này phải do tất cả chúng ta quyết định, Do
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đó, áp dề dự từ ngân sách năm 1973 là một vấn đề quan

trọng vì đó là huyết mạch của quốc gia , cho nên chúng ta

cần phải xét lại ba điểm :

sở • ại trung ương, đồng thời chúa ta cũng làm tế nào là

hạn chế sự lạm dụng du - d từ chương mục này qua chương

mục khác.

Một là dựa vào ngân sách đã chi tiêu trong những năm qua

và nhận định những chi chí bất khả kháng trong hiện tại để rồi

chúng ta phải tiên tiến vấn đề tương lai và dự trù cho thực

tế, một phần tiết kiệm được ngân quỹ quốc gia, một phần tiết

giảm sự đóng góp cho toàn thể đồng bào . Điều đó ai cũng

mong muốn như thế.

Muốn được như vậy, các cơ"quan hiến-định cần phải

làm tròn nhiệm vụ đề chân đứng những phần tử tham nhũng .

thối nát , đục khoét công qỹ. làm cho ngân sách quốc gia

không thực sự chi uêu có lợi ích thiết thực cho đồng bào.

Sau đây tôi xin trân trọng về-ughi :

Nhưng mà vấn đề xét lại quá chứ, nhận định hiện tại

là một vấn đề rất dễ , nhưng đặt vấn đề tiên kiết tương lai

thì thật là một vấn đề rất khó . Nếu đặt vấn đề đó thì tôi hỏi

rằng mối nguời trong chúng ta nên đưa ra một tiền đề như

thế nào để giải quyết vấn đề Việt-nam ?

1 ) Trong kinh-phí 400.000.000$ dành cho việc “ chi

phí chung” thì xin dành một phần lớn số tiền đó dề tăng

lượng cho các cán - bộ và viên -chức xácấp dề những thành- phần

đó vừa hướng dẫn quần chúng dấu-tranh tận diệt hạ tầng

cơ sở dịch ở tại địa phương trong giai đoạn hiện tại , vừa

hướng dẫn quần chúng đấu tranh chính trị trong tương lai ,

Tôi nghĩ rằng đó là một vấn-đề rất khó là vì chú 8 ta

không thể đơn phương giải - quyết được mà cần có những

tương - quan lực-lượng, tương quan giữa ta và địch , tương

quán mẫu-thuẫn giữa tất cả các nước trên thế giới và phát

là những phe lamchiến.

2) Chúng ta nên đặt lại vấn-đề thông-tin cũng như vấn

dề ngoại g ao vì xưa nay hiệu năng của thông- tin trong nước

cũng như ngoài nước và vấn - đề nẼ oại 8 ao chưa phát huy

được ảnh hưởng và khả năng biến dấu của quân dân ta cũng

như vấn -đề chính-nghia , chính danh của tước Việt-nam Cộng

hòa trên trường quốc-tế , vì vậy chúng ta không gây được uy

thể tiến trường quốc-tế .

Tất cả những đề nghị trên , tôi trân-trọng kính mong

ông Chủ-tịch và quý công việc xé . lại và hỗ trợ cho chúng tôi .

Vì vậy, trước tình-hình biến chuyển quốc-tê liền -quan

đến vận-mạng đất nước chúng ta , chúng tôi nghĩ rằng tôi

dây chúng ta sẽ phải đảm nhận công cuộc chiến - dau dề bảo

vệ Quốc-gia và các lực-lượng đồng minh sẽ lần lượt tiệt

thoại khỏi Việt-nam và các ngân- khoản viện -trợ của các nước

đồng minh sẽ lần lượt tiết -giản , trong khi đó bao nhiêu công

trình kiến-thiết Quốc-gia , bao nhiêu vấn đề cứu- trợ , bao

nhiều vấn đề kinh-tế và văn hóa, xã hội đương đòi hỏi rất

nhiều trong việc chi-tiêu.

Xin cám ơn ông Chủ-tịch và Quý công viện . 1

Ô. NGUYỄN-NGỌC-TÂN.–

Vì thế , vấn-dề dự-trù Ngân -sách năm nay cần phải được

đặc ra một cách thận-trọng , và chúng ta phải đặt lại vấn -đề

tiền- kiến tương -lai cho thật nghiêm-chinh . Tôi còn nhớ tố

năm 1972, chúng ta thảo luận tại diện- đàn này rất sôi nổi và

trong đó cũng có những ý kiến đưa ta về vấn-đề tiên-kiển

cho tương lai.

Chúng ta đã chấp nhận một cuộc chiến -tranh kéo dài

hơn một phần tư thế kỷ . Trong cuộc chiến tranh đó , dù nói

ra hay không nói ra , chúng ta cũng phải thấy rõ ràng đốirằ8

phương đã mạnh được , da trường kỳ gian khô được, đã

trường kỳ làm cho chú g ta nhọc nhằn được là do ở chỗ họ

xách động căm thù gai - cấp.

Vì thấy rằng gần 10 tháng chiến trường miền Nam lắng

dịu , ai cũng nghĩ rằng bòa bình sẽ đến trong một ngày không

Xa, nên có những đề-nghị là nên tiết giảm 50 % Ngân sách

của Quốc- phòng trong đó cần phải giải-tán nghĩa quân dề

cho bớt việc đóng góp của đồng bào nhưng thực sự không

phải là như vậy..

Dù muốn dù không, chúng ta phải nói rằng ý-thức-hệ

di đóng một vai - trò rất quan- trọng trong cuộc chiến-tranh

nầy . Trong một lần gặp gỡ Tống-thống Việt-nam Cộng hòa,

chú g tôi đã nói thẳng với Tô g -thống bằng chog tôi đã

từng là vị quan cấp trUng úy trong quân- đội của Trung -cộng

hồi Iồng-thồng chưa đi lính .

2

0

Sở dĩ trong những tháng mà Cộng - sản lắng dịu như vậy

là ở gần 8.000 chiến - ai của chúng ta đã bỏ mạng và hy

sinh chiển-dấu ở tại ngoại biên . Cho nên mới có những ngày

an-ninh như vậy.

Nhưng , sở di ngày nay chúng tôi trở về bºn nầy phục

vụ cho chi-độ này 11 vì bn kia là Công -sản , chớ nếu bºn kia

không là Cºng -sản thì chúng tôi đã ở luôn với họ rồi .

Tuy nhiên nó chỉ lắng-dịu đề tồi bộc phát vì tiếp đen

cuối tháng 3 năm 1972, nó lại mở một cuộc tổng tấn -công

mà hậu quả Ngân - sách năm 1973 là do Ngaa sách năm 1972

hình thành mà chúng ta phải gánh chịu .

Khi về bên này chúng tôi mong mỏi rằng chế - độ bên này ,

nhà lãnh -đạo bên này sẽ tạo cho chúng tôi một cháy h -nghia

dề cho chúng tôi ở bên nầy . và cho bạn nhiều người trong

nhân -dân đủ bì h - tinh . đủ tí hều - biết để thấy trước cái tai

họa Cộng-sản mà chấp-nhận bao nh êu cái bº-bối của ba

chúng ta để trở về bên nầy như bản thân chúng tôi vậy .

Chúng ta đã đánh một trận giặc giai- cấp , chúng ta phải đặt

ra vấn-đề giai -cấp .

Bởi thế trong ngân-sách năm 1973 chúng tôi mong quý

vị cứu xét cho nghiêm chỉnh, vì ngân sách năm nay gia tăng

68 000,000,000$ là quá nhiều , chúng ta cần phải tiết -giảm

số ngân-sách đó đến mức tối đa hầu dở phần đóng góp cho

toàn thể quốc-dân ,

Đối với đồng-bào quê dốt , vấn-đề giai -cấp tấp-srung

vào vấn-đề hình-ảnh , cái bình -ảnh một người chiến -binh bên

kia ăn đối mặc rách , ốm o , gầy mòn đề mà chiến -đấu , tro ' 8

khi di ở Sa [ On có những chiếc xe Me vè è giá 7 , 8 triệu

bạc và những bữa cơm tốn cả mấy chục ngàn đồng.

Chúng ta phải xét lại những khoản chi tiêu không cần

thiết của các Bộ , nhất là việc trang- trí và kiến -thiết các cơ .
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Bây giờ chúng tôi xin đề nghị: Chúng ta cứ mạnh dạn

tuyên bố di , người dân cử đi ra ngoại quốc đã làm được

những gì cho đất nước, làm gì được cho cái hình ảnh dấu

tranh của dân-tộc nầy mà đi . Gặp một người dân-cử dốt nát

như tôi , học không tới trus- học, nói không được tiếng ngoại

quốc lào chết mà đi ngoại -quốc chắc là chủ đề đi chơi mà

thôi .

Gứa chúng ta và bºn kia , cái hình ảnh cá khác biệt

như vậy bồi , bây giờ giữa chúng ta và chúng ta bên này

nếu chúng tôi cứ 30 sánh giữa bên này và bên kìa thì e rằng

é phạm đến an-ninh Quốc-phòng nên chúng tôi xin phép chi

so -sánh giữa chúng ta và chúng ta ở bên này mà thôi - từ

một thằng con nuôi của chúng tôi đi lính là m binh bé : với số

tiền khấu-phần chiến- dấu một ngày 40%, nghĩa là chỉ bằ 8

giá tên của 3 điếu thuốc Salem và 4 điếu thuốc Pall-Mail .

cho đến những chiec xe Mercedes , những buồi cơm đáng giá

cả trăm ngàn , đã có sự chênh lệch bất công như vậy mà bảo

thằng con của tôi là mầy phải chiến đấu đến viên đạn cuối

cùng , chừa viên đạn chót để bắn vào đầu nầy , chớ đừng

đầu hàng Cộng-sản , mày đừng trốn lính , thì giá như thằng

con tôi nó bảo rằng :

Trên thực-tế , tôi đã từng nghe nhiều bạn đồng viện ở

đây và ở dưới kia thuật lại những vụ đi chơi thật là “ trời

mây u ám ” trong những chuyến xuất ngoại . Tại sao chúng

ta lại không thẳng thắn nói rằng đất nước đang cần hà-tiện

tối đa , chúng ta trong tất cả các cơ quan biển-định dừng ai

xuất ngoại cả , rủi Cộng-sản có đến tại thủ-đô này thì cũng có

được 150 người Dân biểu và 60 Nghị -al , gối ông vác được

một đòn gánh hay một cây súng chẳng hạn , cũng có được

phần nào .

“ Ba để cho con làm Dần-bều, ở nhà mặc quần dài , áo

rộng rồi ba đi chiến -dau vài bữa , Ba sẽ dồi y - kiến ngay ” .

lúc đó tôi biết trả lời với con tôi như thế nào ? Và ngày sau

khi tôi chết , tôi biết trả lời với các anh hùng liệt - vi của đất

nước này ở dưới suối vàng như thế nào ?
Chúng ta hãy thử dẹp việc rất ngoại một năm đi , đợi

chừng nào nước Igoài có mời thì chúng ta hãy đi . Như vậy

sẽ tốt đẹp hơn , và chúng ta có hy sinh là bao . Chúng ta cứ

làm thử đi, rồi mình mới kêu gọi người khác làm được.
Trong kinh thánh đã có chuyện một người dành

bà ngoại tình bị dân chúng lôi ra định lấy đá tém , thì Đức

chúa nói vằng : “ ại xét mình vô tội bảy tám viên đá đầu

tiên đi , thì không ai dám kém cả .
Chúng ta hãy cúp hết tiền xuất ngoại của tất cả các cơ

quan biến ảnh lồi dùng tiền để mua gạo đem đến khám

dường nuôi những người tù Việt-cộng cho họ ăn no đủ thêm

một chút , sau đó chúng ta mới vào trong khám ngủ với họ đã

nói tới chuyện chieu hồi họ được.
.

Hình ảnh giữa chúng ta và chúng ta , giữa chúng ta và

đổi-phương là một hình -ảnh giai -cấp bất -cống tột độ dề

cho bên kia xách động. Chúng ta đã nuôi dưỡng hình

ảnh đó từ một phần tư thế kỷ rồi, bây giờ chúng ta nói

chuyệp đấu tranh chính-trị thì chúng ta dấu-tranh chánh- trị

cái gì được khi chúng ta luôn luôn mang cái hình - ảnh bất

công đó trước ngực , chúng ta đi đâu thì nhân dân cũng thấy

Anh - ảnh đó trước rồi mới nghe lời nói chính- trị của chúng

ta sau thì thử hỏi chúng ta dấu cái gì ?

Còn bây giờ chúng ta đang nuôi dưỡng một hình ảnh

giai- cấp bất công lột độ rồi bều cán bộ chúng tôi đi nói

chuyện chính - rị cho người ta nghe, thì trong lúc bao tử đói .

lỗ tai làm sao nghe cho vô.

Bây giờ chúng ta hãy làm một việc điều hình đi , Đã có

lời kêu gọi khắc- khô dễ chị đại được có một buổi cơm khách

khô hoi , rồi lời kêu gọi đó đi luôn vào sa mạc !

Tóm lại , chúng tôi xin đề-nghị là làm sao cắt giảm đến

mức tối đa hay là dẹp luôn khoản xuất ngoại của các cơ-quan

biến-dinh , hoặc chủ đề một số tiền tối thiểu nào đó, đợi khi

nào Quốc-hội các nước bạn hay là Chính-phủ các nước bạn

mời cơ-quan hiến - định nào đi với số người là bao nhiêu, lúc

đó chúng ta sẽ xuất một số tiền tối thiểu đề mà đi .
Tại sao chúng ta không đặt vấn-đề cho rõ-rệt và cứ

làm đại , dù nó không đúng nguyên - tắc , chúng ta cũng vẫn

làm , bởi vì không có một cuộc cách mạng nào có nguyên

tác và cũng không có cuộc có ch- mạng nào có quy-ước cả . Si

quen bên ta đâu có phòng lạnh , họ ngồi ngoài ruộng trải

| họa đồ cũng đánh chúng ta ở bên này như cái mền rách vậy .

Chúng ta có làm như vậy . Tọa may rằng khi tin đó được

pho -biến , chúng ta có thể được nghe đồng-bào nói : ,

pháp-rhiệm này ít ra cũng có một sự cố gắng ” .

Không có một cuộc cách-rạng nào có nguyên-tắc và

không có cuộc cách-Tạng nào hợp hiến , hợp-pháp cả . Từ

hai ba nhiệmkỳ rồi . vấn- đề xuất ngoại của các cơ quan biến

dinh là một vết thơ trên hai chữ Quốc-hội .

Và biết dấu hôm nay người ta thấy mình có một sự cố

vắng thì người ta mới tin rằng ngày mai mình sẽ có sự cố.

kẳng khác, nhờ đó mình thúc đẩy chế độ này đi đến chỗ đẹp

đẻ hơn hầu có thể sở tất cả những vết nhơ từ trước.

6. VU- CÔNGTrong khi chúng ta đòi hỏi đấu tranh chính-trị mà lúc

chúng ta bắt được cán binh và cán-bộ ở bên kia , chúng ta

mai 8 về giam họ ở trong khám , thì theo tôi được biết , tiền

ăn của họ mỗi ngày chỉ bằng tiền mua hai điếu thuốc Salem

mà thôi , rồi chúng ta cho cán bộ thông tin vào nói với họ

rằng “trở về với Việt - Nam Cộng-hòa , các anh sẽ có đời sống

dây đủ , sung -túc , giàu có , khoẻ khoắn” .

Trước khi đi vào phần nhận định về Ngân-sách năm

1973 , chúng tôi mạn phép ông Chủ tịch cũg như quý vị

động viên , nhất là công việc mà chúng tôi nghi là một vị

Dân-biều hùng biện tồi tiếng trong Hạ-viện , đó là Dân-Điều

Nguyễn-ngọc- 1 ấn đáng kính của chúng tôi.

Nói thì như vậy mà ngay cả bản thân của họ chỉ cần ăn

cơm xịt nước tương cũng vẫn không đủ ăn thì còn nói gì

đến những chuyện giàu có , sung sướng, lỗ tai đâu mà họ

nghe ! Nếu các bạn có đọc kịch -bản Cyrano de Bergeracº«

thì các bạn cũng thấy Cyrano đã nói rằng : Ve te affa mé« affamé

A 1 Ps doeilles ” (bao tử mà đói thì không có lỗ tai ) .

Về ngôn từ , khi Dân-biều Nguyễn-ngọc-Tân nói rằng :

“ Cộng- sản đánh chúng ta như cái mền rách , thì chúng tôi

nghi chắc chắn là động viên Nguyễn -ngọc-Tân muốn đưa ra

một thí dụ thôi , chớ cũng không có ý đặt ra một hình ảnh thực

sự về tổ chức của quân đội Việp -hữu của chúnv ta , cũng như

công cuộc chiết - dau của toàn thể quấn dân miền Nam.
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Nhưng dù sao chúng tôi hy-vọng dồng-viện Nguyễn ngọc

Tân sau khi nghe chúng tôi trình - bºy , đồng" viện có thể cho

một vài ngôn từ dề xác định lại tỷ - dụ đó , vì chúng tôi nghĩ

rằng dù muốn dù không , nếu hình ảnh lấy được đặt ra trong

thung-cảnh ngoài Quốc hội thì đôi khi cũng có thể gây một

vài sự hiểu lầm giữa từng lớp đang chiến đấu hiện nay với

chúng ta hiện coi như là một từng lớp đang được sự ưu-đãi

của Xã -hội mà hồi máy chính dồng- viện Nguyễn- ngọc-Tân đã

phát-hiều ý kiến.

bộ mạnh-mẽ lập trường của Tổng thống Nguyễn-văn-Thiệu ,

chúng tôi nghĩ rằng một sự cải tồ nội các , ít nhất là sự cải

lồ nội các hiện hữu, là một điều phải xảy ra , và những thành

phần đối lập đáng kính , đối lập chân chính cần phải tham

gia vào tronỹ nội các đó để nói lên tiếng nói của tình đoàn

kết thực sự của quốc-gia trước kiềmbọa chung Cộng sảnvà

nhất là trước cuộc đấu tranh sắp tới đối với cái gọi là Mặt

trận giải -phóng miền Nam , bởi vì chúng tôi nghĩ rằng muốn

có một sự hòa hợp trong ý nghĩa, cần phải có những người

đối lập dân tộc , đối lập quốc-gia dê góp tiếng nói của bọ

trong vấn đề điều hành chính sách Quốc- gia .

a

Chúng tôi xin phép đưa ra một lời nói đầu như vậy,

và chúng tôi hy-vọng rằng lời nói của chúng tôi là nhằm mục

tiêu xác-định sự lớn mạnh của Quân-đội Việt-nam Cộng

hòa và lòng ngưỡng-mộ sâu -xa của chúng tôi cũng như của

những bạn đồng- việc của chúng tôi đối với Quân-lực Việt

nam Cộng-hòa hiện -hữu.

Nhưng chúng tôi cũng mạnh-mn ủng-hộ lập trường cứng

rắn, mạnh bạo đối với thành-phần dối- lập thân Cộng, hay

thực dâu bởi vì trong chiều hướng như vậy , chúng ta mới

có thể góp sức được những thành phần quốc-gia chân-chính

và đồng thời chúng ta tiêu diệt được những phần-tử thân Cộng

hay thân thực-dân tại Miền Nam Việt-nam trước khi chúng

ta mở đầu một cuộc đấu tranh chánh-trị thẳng thắn với Cộng-sản.

Về ngân sách 1973 , trước hết chúng tôi cũng hơi ngạc

phiên về tổng số chi của ngân sách 1973 đã được dự -tù

quá mức 40 với tòax số thân của ngân -sách. Chúng tôi cũng

hoàn toàn đồng-ý với quý vị đã phát biểu trước chúng tôi

về ngôn từ mà các nhà kinh -tế của chúng ta thường nói là

“ có thể chịu đựng được ” , vì chúng tôi nghĩ rằng khi nhà

Kinh tế nói là có thể chịu đựng được thì nó có ý- khía

khác với cái “ chịu đựng được của từng lớp dân-chúng nghèo.

- Chúng tôi nghĩ rằng điều chúng tôi vừa trình bày đó

chắc cũng là một điều mà tất cả mọi người đều mong mỏi

thấy một sự đoàn kết ở trên thượng-tầng vì chi có sự đoàn

kết ở thượng-tầng mới dần dần gây được sự đoàn-kết ở hạ

tầng và từ đó tạo thành sức mạnh thực sự , và sức mạnh đó

là sức mạnh của Quốc-gia chúng ta trong công cuộc đấu-tranh

chánh- rị với Cộng- sản.Hai từ ngữ đó : một từ-ngữ trong sách vở và một

từ-tgữ trong thực-tế , chắc chắn hai điều đó có khác nhau.

Chúng tơi nghỉ hằng với vai trò Dân- biều , tất nhiên chúng

tôi có khuynh hướng là phải đi về Iguyện - vọng của dân chúng

nhiều hơn là với những từ-ngư dẹp đẽ mà các nhà Kinh

tě dá dặt ra .

Vì thế chúng tôi nhận thấy trong khuôn- khô và nhất là

trong vấn - đề Quốc-phòng , nếu chúng ta cứ tiếp-tục nuôi dưỡng

quân-số hơn một triệu người với số chi như hiện - hữu, và

chắc chắn dần dần chúng ta sẽ tăng lượng lớn cho họ, thì

lúc đó dù các nhà kinh-tế tài ba đến thế nào đi nữa cũng

phải xác nhận là ngânsách này cũng không thể chịu đựng nổi ,Chính vì thế , mặc- dù chúng tôi đồng : ý trên nguyên-tắc

với Ủy ban Ngân - sách Tài -chính là ngân sách 1973, nếu có

thể được, chúng tôi chỉ chấp- thuận tồng-số chi của ngân

sách 1972 cộng với số chi ga -tăng vật giá của năm 1973

mà thôi .

Vừa rồi , chúng tôi được ông Quốc-vụ-Khanh Phan

quang- Bán cho biết là hiện thời có ít nhất ba triệu mẫu ruộng

đất chưa khai phá . Chúng tôi nghĩ rằng với chính-sách “ Người

cày có ruộng” . chúng ta có thể cấp thêm cho mỗi gia đình

binh-si ba mẫu ở những đơn vị nào đóng gần nơi có đất

hoang đó.

.

Nhưng chúng tôi nhận thấy là dù ủy-ban Ngan-sách

Tài-chánh có đưa ra một nguyên-tắc như vậy thì hình như

là sự gia tăng ngân sách cũng rất lớn lao . Vì thế , chúng tôi

mong rằng nếu có thể được, xin ủy- ban Ngân - sách Tài -chánh

cố gắng cắt bớt thêm chừng nào bay chừng đó đề phù hợp

với nguyên tắc mà chính ủy -ban Ngân-sách Tài-chánh đã đề

nghị với khoáng- đại.

Đó là một yếu tố mới một trong những lý do để khuyến

khích họ vì trong khi chiến- dấu cho quốc - gia. họ cũng vẫn

có một thực-tại về chiến-đấu cho mảnh đất của chính gia

đình của họ,

Riêng cá-nhân chúng tôi koàn toàn ủng-hộ nguyên-tắc

đó . Tuy nhiên , khi bàn về gan- sách, chúng tôi nhận thấy

đồng viên Lê-tấn- Trạng,cũng như công viện Nguyễn- Phúc

Liên-Bảo và nhiều công việc khác có nêu lên vấn-đề thắc

mắc lớn lao của chính chúng ta , đó là vấn-đề chánh-sách

của Chánh-Phủ trong vấn-đề chi-tiêu đó.

Tôi nghĩ rằng một khi mà ruộng hoang dã được phát

đi , một khi mà chúng ta có những chiều- hướng như vậy thì

công- cuộc chiến-đấu chống Cộng-sản chắc -chắn sẽ có thể

thành tựu được, và như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục

chịu đựng với một quânsố như hiện nay hoặc chúng ta có

thể tăng thêm nữa mà không gây trở ngại gì về vấn-đề chi

phí Quốc phòng.

van

Sự thực chúng tôi và ngay cả quý vị Dân- biều đối lập

cũng phải nhìn nhận rằng hiện nay lập trường của Tổng thống

Nguyễn -văn- Thiệu đã được dân chúng ủng-hộ nồng nhiệt vì

đó là một lập-trường Dân-tộc Hòa-bình , và là một lập-trường

mới-rẻ cởi- mở đối với mọi từng lớp dân chúng tại Miền

nam cũng như đối với dư luận quốc- tế .

Kính thưa quý vị , chúng tôi thấy rằng hiện nay đối với

vấn- đề đối ngoại chút g a vẫn tiếp tục thự-động ,

tiếp- tục cô- lập. Cho đến khi nào chúng ta thực-sự có

hòa - bình chắc-chắn quý vị cũng như chúng tôi , cúng đồng

ý là hòa bình chắc- chắn sẽ đến tất cả chúng ta vẫn tiếp-tục

đòi hỏi rằng nguyên-tắc tự quyết phải được đặt cho vấn

đề phán dân Việt-nam .
Tuy nhiên , chúng tôi cũng rất bắp- khoăn tự hỏi về chánh

sách đổi nội hay đối ngoại của Chánh-phủ hiện hữu . Điều

mà chúng tôi cảm thấy cần phải nói lên , và dù rằng chắc chắn

có thể có nhều vị không tán đồng . phụrng chúng tôi thấy8

lòng về chánh-sách đổi Lội cẳng hạn , thì với cao trào ủng

Chúng tôi nghĩ rằng đủ có nhiều vị đồng việp lên đây

gào t } #t chuyện đó chăng nữa , thì với tình trạng này , với

ch:LE sá 1 gói Lặc ạ , hen Luu chúng ta vẫn tiếp tục
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t hiện diện của các cường quốc, của Cộng -sản Bắc- việt,

và ngay cả đối với cái gọi là Mặt-trận Giải-phóng Miền

Nem

6. HỒ.yĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy -bas Ngân-sách

Tai- chánh).

Vậy chúng ta chỉ có hòa bình thực sự đúng như Tông

thống Nguyễn- văn-Thiệu đã nói , tức là phải làm thế nào tái

lập lại vùng phi quân sự đúng ý-nghĩa mà chúng ta thường

nói và hằng mong muốn . Ý của chúng tôi là mong muốn

rằng chúng ta hãy đặt thẳng vấn đề này với Liên hiệp Quốc

hay ít nữa là đặt thẳag với những cường -quốc như Mỹ,

Nga, Tàu, Anh , Pháp chẳng hạn.

Trước tiên , chúng tôi xin thành thật cám ơn tất cả quý

vị đồng viện đã lên phát -hiều từ sáng đến giờ về phần tổng

quát của ngân-sách và không có một vị nào đã phát biểu ý.

kiến bác-bỏ lời thỉnh-cầu của ủy-ban chúng tôi là xin khoáng

đại Hạ-nghi -viện chấp-thuập trên nguyên tắc bản- văn dự -thảo

ngân -sách năm 1973, và chúng tôi xin thư cùng quý vị đã

đưa ra những ý kiến lien-quan tới việc cứu xét ngân sách,

chúng tôi xin lập lại một lần nữa lời đề nghị trong bán phúc

trình của chúng tôi là chúng tôi xin sản-sàng đón nhận nhi

y-kiến của quý vị chỉ giáo cho những thiếu sót mà ủy-ban

chúng tôi đã có trong khi cứu xét ngân-sách , và đối với những

nguyên-tắc mà chúng tôi đã áp-dụng, nếu quý vị thấy có

những biệt-lệ mà ủy -ban Ngân -sách đã chấp-thuận cho những

điều 3 , điều 7 thì xin quý vị , nếu thấy có thiếu -gót , xin quý

vị chỉ giáo cho .

Nếu không có quân-đội Liên-hiệp-quốc ở vùng phi quân

tự thì chúng tôi thiết tưởng chúng ta nên yêu cầu các

cường -quốc đó phải có quân- số tại đây đề bảo-đảm được

nền hòa bình, để bảo đảm được vùng phi quân sự không bị

- xâm lăng.

Điều này chúng tôi đặt ra đây chắc- chia có nhiều vị

cho là hơi giả -tưởng, nhưng nếu trong trường hợp mà Liên

3 hiệp quốc hay các cường quốc đó không chịu đèa làm tròn

bổn phận đó vì ngân- sách eo hẹp thì dù chúng ta rất nghèo

nhà , tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải yêu-cầu đồng minh

• Hoa-Kỳ cùng với chúng ta chịu ngân-khoản đó , tức là làm

thế nào để có một lực-lượng ít nhất tượng trưng của Liên

hiệp -quốc hay của các cường quốc tại vùng phi quân sự.

Nếu quý vị thấy những điểm biệt lệ mà ủy-ban chúng

tôi đã chấp nhận cho một số Mục, một số Chương ở trong

ngân-sách không đáng được những sự biệt- lệ đó thì cũng xin

quý vị cho biết ý kiếa rồi tùy quý vị quyết định có chấp- thuận

ngân-khoản đề-aghị hay không.

Khi nói ra điều này, tôi e ngại có thể sẽ có một vài

người biểu lầm , cho là chúng tôi kêu gọi quân-đội ngoại

- quốc vào đây , nhưng thực sự điều đó không phải vậy , vì

vay tại Tây-đức hay Nhựt-bản , chính vị Thủ tướng Tây

... đực hay Thủtướng Nhựt- bin cũng còn kêu gọi người Hoa

t: lọ tiếp-tục hiện-điện ở trên đất nước họ khi sự đe dọa an

ninh vẫn còn tồn tại thực sự tại Vùng Quốc-gia của họ.

Chúng tôi xin lập lại là chúng tôi sẵn sàng ghi nhận những

sự thiếu sót của chúng tôi và sẽ sẵn sàng tu-chính nếu thấy

nguyên tắc chúng tôi đặt ra có thiếu sót , không áp-dụng đầy

đủ . Chúng tôi xin ông Chủ tịch cho khoáng-đại Hạ -nghi-viện

bieu-quyết chép thuận trên nguyên tắc bản-văn dự -thao -luật

ban hành ngân sách năm 1973 .

O. CHŮ -TICH.

Ủy-ban có hai đề-nghi, chúng tôi xin đưa đề-nghi thứ

nhứt ra đề khoáng- đại biểu-quyết , Quý đồng yên nào chấp

thuận trên nguyên-tắc căn-bản dự- luậ : 30/ 12/HP2 • ban-hành

Ngân -sách Quốc-gia Liên -khoá 1973 , xin giơ tay .

Vì thế cho nên chúng tôi kêu gọi là chúng ta nên làm

thế nào để đòi hỏi người Hoa-kỳ cũng như các cường quốc

" phải có một bảo-đảm thực-tế và cụ-thế bằng sự kiện là chính

quân- đội của họ đóng tại vùng phi quân-sự này .

2

89 vị chấp thuận

Và chúng tôi chắc-chắn rằng giờ phút này nếu Tông

- thống Nguyễn -văn - Thiệu đề xướng ra thì sẽ được sự hưởng ứng

- nồng nhiệt của các quốc-gia đó , bởi vì chúng tôi tin-tưởng

mi rằng ít nhất chỉ có một cách thức như vậy thì chúng ta mới

hòa giải được những sự xâm lấn của miền Bắc đối với miền Nam,

Tóm lại , chúng tôi xin đưa ra một vài ý -kiến thô thiên

của chúng tôi như vậy trong khuônkhổ bàn về ngân sách

1973 và chúng tôi hy vọng sẽ được bàn tiếp về các Bộ khi
bàn về chi - tiet.

Như vậy , dự-luật ban-hành Ngân-sách Quốc-gia 1973

đã được khoảng- đại chấp thuận trên nguyên-tắc . Bây giờ,

chúng tôi xin đưa dê-nghị thứ nhì của ủy-ban .

Quy động viên nào chấp-thuận nguyên tắc biểu quyết từng

Muc dành cho ngân-sách 1973 , xin giơ tay .
Tôi xin cám ơn ông Chủ-tịch và Quý vị ,

Vỗ tay

O. CHŮ-TICH
84 vị chấp thuận

Không còn động viên nào phát-hiều ý kiến nữa và chúng

tôi cũng nhận thấy là một số dòng quý đồng viện thuộc đủ

mọi khuynh-hướng đã đóng góp hết sức đầy đủ trong phần

thảo-luập tổng quát .
Bây giờ , chúng tôi xin đề nghị quý đồng viện tạm

ngưng phiên họp và kính mời tất cổ quý đồng viện dùng

cơm trưa tại phò g khánh- tiết , trụ sở ủy - ban đề sau đó

chúng ta trở lại đông đủ vào lúc 15 giờ chiều.
Bên đây, chúng tôi xin tuyên-bố chấm dứt phần thảo

luận và xin nhường lại cho ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách
Thi-chánh đúc-két.

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng viện .
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Đ/c đây , chúng tôi xin xuyến bố tạm ngưng phiên họp . Nhân-viên Văn-phòng và ngoại-giao 8 vị , kinh phí

3.163 0003 ;

Nhân viên chính ngạch : 47 người , kinh phí
28.291.000 ;

Tạm ngưng : 12 giờ 50

Tái tóm : 15 giờ 30 ' – Nhân-viên khế ước , 46người, kinh phí 15.433,0 205 ;

kiak phlNhân viên công nhật : 73 người,

8.702.01 0$ .

C. CHỦ- TICH Hạ-si -quan và binh-si : 4 người, kinh phí 980.000S;

Chúng tôi tuyên bố phiên họp tái phóm .
Nhân-viên dân -chính nhập-ngu : người, kinh phí

198.000 $ .

Kính thưa Quý đồng- việp ,

Điều . Chi phí linh-tinh ..

Tổng số chi phí linh tinh lên đến 57.016.000$ gồm

có những phần phụ -cấp sau đây :

Sau phần thảo luận tổng quát , Hạ - nghi - viện da liều

quyết chấp thuận trên nguyên tắc bản văn dự -luật số 3 /

724HP2 ban hành ngân sách Quốc- gia tài- khóa 1973. Bây

giờ , chúng tôi xin treo lời cho Ủy ban Ngân- sách Tài -chánh

đề phúc trình trước khoáng đại nội dung của bảng A , tức

là bảng kinh phí dự trù cho Ngan - sách Quốe - gia niên -khóa

1973. Chúng tôi kính mời ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân- sách .

1 ) Phu-cấp văng phản công xuất của quý vị Nghị sĩ

là 38.06.000 $.

2) - Phụ cấp ngoài giờ 18.000.000 $.

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết trình viên).
3 ) – Phurcấp về y phục : 1.000.000$.3

Thưa Quý vị ,

Điều 18 , - Chi-phí xã hội gồm có :.

Chúng tôi xin phúc trình kinh phí dự trù cho tài - khóa

1973 của Mục 1 , Chương 105 : Thượng- nghi - viện . 1 ) - Đam-phụ hưu bồng : 1.355.000$ .)

2) – Bình- viện phí : 2.000.000 $ .2
Tổng số kinh phí dự- trù cho tài khóa 1973 của Mục

này là 40 : 352.00 $. so với kinh phí được biểu quyết

nguyên thủy năm 1972 là 270 4 6.100 %, có gia tăng là

530.936 000 $, tính theo tỷ lệ thì có gia tăng 48,42 % . Sau

đây, chúng tô! xin trình bày chi tiết của từng đều và khoản .

Tông-cộng chi - phí xã hội là : 3,355.000 $.

Tồng- cô g bị h- phí của dều mà chúng tôi vừa trình

bày là : 204 128.000$.

Trước tiên , đều l về lượng bằng và phụ cấp nhân- viên

dâu- chính : kinh -phí là 204.128.000$ .

Kinh-phí của điều 2ề lượng bằng và phụ cấp quận

nhân là 351.000 $.

Đối với điều 1 này Ủy ban chúng tôi chỉ xin đề- nghị

khoáng- đại chấp-thuật số kinh- phí là 184 128 100 $ thay vì

204.128,00 $ . nghĩa là cắt giảm 20.007.000 $ về mục chi

phí phụrcấp váng -phản , công suất cho Nghị-si đã được dự

trù quá đáng, và những lý do chính đã được Ông Chủ-tich

Ủy-ban Ngân-sách chúng tôi trình-bày hồi sáng :Điều 3 về : vật liệu và dịch vụ điều- hành

128.8 20.000 $ .

Chúng tôi xin sàng điều 3 , về vật -liệu và dịch- vụ .

Đều 5 về : chuyển nhượng thông thường

17.000.000$ . Điều 31 , khoản 2 , chi -phí về điện nước được dự-trù

là : 30. 275.00 $ .

- Điều 1 về đầu tư trực tiếp : 49,053.00 $.

N
.

Khoản 3 về điện-thoại , điện - tín v . v... : 6.968.000 $.

- Điều 9 về chi phí không xếp hạng 2.000.0 10$.

Khoản 4 , ấn - loát : 3,0 0.000$ .

Tổng cộng kinh-phí dành cho Mục này là 401.352,000$ .

Khoản 6 thù lao tư-thận : 200.000$ .

Chúng tôi xin sàng chi tiết của điều | về lượng bồng

và phụ cấp nhân viên din - chính , Tổng số kinh phí dự trù là

204 8.00 $ về lượng bộ 8 chia ra phụr sau :

Khoản 8 của điều 31 , chuyên chở thận . vn :

55.750.0 0$, và khoản 9 , chuyên chở vật - liệu : 1.800.: 00$.

Điều 12.- Chức- vg dân cử :
Điều 33, khoản (0 ) về vật liệu văn- phòng: 4.000. 00$.

Nghị -si : 59 vị , kinh phí 86.982,000 $ ; Koản 1 , về sách báo : 7.902.000$.
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– Khoản 3 về thực phẩm : 3.000.000$ . – Khoản 1 , máy móc : 7.000,000 $.

- Khoản 5 về vật dụng y -tể vệ-sinh : 3.000.000$. – Khoản 2 về dụng*cụ chuyên chở : 13.742,000 $.

- Khoản 8 ; vật dụng ligh-tinh 5.000.000$ . Tổng cộng kinh-phí của điều 7 về đầu tư trực-tiếp là

49.053.000$ .

- Khoản 9, xăng phớt , nhiên liệu ; 3.815.000 $.

Điều 35 về duy trì và tu bổ :

Chú "g tôi xin đi vào chi- tiết của các điều khoản 720,

72/9, 74/1 và 74/2, Riêng chi-tiết ở điều khoản 73/9 và

tâm công-tác nhà cửa chia như sau :

- Khoản I , nhà cửa : 6.500.000$ .

1 /- làm lại nóc Hội-trường : 10.000.00$.

Khoản 2 , dụng cụ văn phòng và gia dụng 1.041.000$.

2 / - quét vôi , sơn dầu pha cụ Chủ- tịch Thượng viện :

5.000.000$.
– Khoản 3, máy móc và dụng cụ : 1.844.00 3 $ .

Khoản 4, dụng cụ chuyên chở : 720.000$. Tông-cộng là 15.000.000 $.

- Khoản 1, dụng cụ y khoa : 5.000$. Điều 72 , khoản 9 về công tác linh-tinh : 5.000.000 $.

Chúng tôi đi lang chi- tiết của điều khoản 74/1 về máy

móc thiết-trí lại hệ thống âmthanh, ghi âm là : 7.000.000 $ .
Điều 38, chi phí về điều hành, linh tinh gồm các phần

chi phí về tiếp tân các phái đoàn ngoại giao , quà ngoại - giao ,

tiếp tân vv .. , tổng số kinh phí lên đến 13.000.000 $ .

.Về điều 3 này, ủy- ban chúng tôi chỉ xin đề-nghị khoáng

dại chấp thuận số kinh phí là 108 820.000 $ thay vì

128.820.000 $ nghĩa là có cắt giảm 20.000.000$ vì dự

trù quá đáng gồm:

Điều 74, khoản 2 : dụng-cụ chuyên chở gồm có 02 xe

du-lich D. cho quý vị Tưởng-khối và Trưởng nhóm, 02

xe du - lịch Renault 12 cho quý vị Chủ -tich ủy-ban về Nha

tồng Quản trị và 01 Camionette Peugeot 404 , dùng để chuyên

chở hành- lý của quý vị Ngay-si và Ban Tiep-liệu Thượng

viên

- Phía phí tôn chuyên chở , cắt 15.000.000 $

và giảm 5.000.000 $ về phần chi phí linh tinh ở điều

38, khoản 9 vì dự trù quá cao và có trùng dụng:

Tổng cộng kinh phí của điều này là 13.742,000$ . Đó

là số tiền dự - trù là khởi . Riêng đối với điều 7 này cũng

với những ly -do tế -nhi , ủy-ban chúng tôi xin đề nghị cắt

2.000.000 $ ở điều 72 khoản 9 về chi-phí linh-tinh dự -trà

là 5,0 30.00 $ .

Điều 5 về chuyển nhượng thông thường.
Điều chót là điều 9 về chi-phí không xếp hạng.

.Các khoản 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 của điều 51 quy định

việc trợ cấp cho người tàn tật , gà yếu . góa bụa , nạn nhân

chiến tranh , người thí ngh ệp , người bị th ên tai , người bị

tai nạn , trợ cấp tử tuất và thương phế binh , Thượng-nghị

viện dự trù là 15,600,000$.

Ở đều 93 , khoản 0 có quy-định một đặc quý là

2.000.000$ cho Thượng- nghi -viện . Ủy ban chúng tôi xin đề

nghi quý vị chấp-thuậu toàn bộ kinh phí của đặc quý này là

2.000.000 $ .

Điều 55 và đóng góp vào các tổ chức Quốc-tế . khoản

3 , niên lên của Liên hiệp Nghị-si Quốc- tế : 1.400.000 $.

Tổng kết , Ủy-ban chúng tôi xin kính đe-nghị của quý

vị đồng việc biểu-quyết chấp thuận kinh-phí cho Mục I

thuộc Thượng-nghi- viện về tài khóa 1973 là 359.352.000$

thay vì theo đề-nghị là 401.352.000 $, nghĩa là chỉ cát

giảm 42.000.000$ tại các điều I , 3 và 7.Tông số kinh phí của điều 5 là 17.000.000$ .
.

O. CHŮ - TICH.Về kinh phí của điều này, vì những lý do tế nhị đã

được viện dẫn như trên nên Ủy-ban chúng tôi xin đề nghị

chấp thuận toàn bộ kinh phí dự trù của điều này là

17.000.000$ theo nhu cầu của Thượng nghị- Viện.

Quý đồng tiền nào có ý-kiến về Mục I , chúng tôi

kính mời lên diễn đàn . Nếu không đồng việc nào có ý-kiển

trái ngược, chúng tôi xin đề-nghị quý vị thông qua Mục I.

Chúng tôi xin sang điều 7 về đầu tư trực tiếp chia ra
như sau :

Quý đồng viện nào chấp thuận kinh-phí 359.352.000$

cho Mục 1 thuộc Thượng- ghi - việc. xin giơ tay .

Điều 72 khoản 0 , phi cửa : 15.000.000 $.

Điều 72 , khoản 9, công tác linh-tinh ; 5.000.000 $.

Điều 74 về dụng cụ và máy móc gồm có :
63 vị chấp thuận

-Khoản 0 , dụng-cụ văn-phòng và gia dụng : 8.311.000$

4
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Như vậy , Mục I được chấp-thuận thông qua. Điều 7 gồm có :

O. NGUYỄN -NGOC- LIÊN (Thuyết-trình-viên).
Đại -tu -bô : 5.000.000$ .

Thưa Quý vị ,
Dụng-cụ Văn-phòng : 5.586.000$.

Máy móc : 1.240.000$ .Chúng tôi xin phép sang Mục 2 Chương 106 về Hạ-nghi

viện. Kinh phí của Mục này thuộc tài khóa 1972 là

513.674.000$ và kinh-phí dự trù năm 1973 là 697.906,000 $

như thể tông số kinh - phí gia tăng là 184.232.000$.

- 1 xe hơi : 2,500.000$.
.

Chúng tôi xin phép đi vào chi -tiết của Mục này.

Về Mục nầy. ủy - ban Ngân-sách chúng tôi , vu khi cứu

xét, đã cắt giảm ở các điều sau đây :

CĐiều 1 về lượng đồng nhân - viên , kinh -phí dự trù năm

1973 là 270.510.000$ so với năm 1972 là 233,677.000$.
.

Tổng số tinh-phí gia- tăng là 36.833,000$ .

Điều 3 , kinh- phí dự trù là 275.770.000 $ , ủy - ban

chúng tôi đề - pghị cắt 5.770,000 $, còn lại 270.000.000 $.

Sở - dĩ ủy ban đề nghị cắt 5.770.000$– cho tất cả các khoản

chi-phí bất ngờ là đề tiết-kiện tối -đa Ngân-sách Quốc-gia

đối với vật liệu và các dịch-vụ không tối cần thiết, thù-lao

và huê hồng tự nhân quá đáng .Điều 2 về lượng bồng quân-nhân là 300.000$ cho năm

1973 , 40 với kinh- phí năm 1972 không có tăng thêm .

Điều 3 về vật liệu và dịch-vụ điều-hành : kinh-phí dự.

trù cho năm 1973 là 275.770.000 $. So với năm 1972 là

215.437.000$ , có gia-tăng 60.333.000$ .

Tổng kết, ủy ban chúng tôi xin đề-pghị kinh-phí dành cho

Hạ-nghi-viện là 692.136.000 $ thay vì 697.906.000 $ nghia

là cắt giảm 5.770,000$. Chúng tôi Kia khoáng - đại ủng hộ

ý-kiến của ủy ban chúng tôi .

Điều 5 về chuyện -nhượng thông thường : kinh-phí dự

tù cho năm 1973 là 118.000.000$, so với năm 1972 là

24.080.000$ , có gia-tăng 93.920.000$ .

Trân-trọng kính chào Quý đồng-viện .

O. CHŮ-TICH

Điều 7 về đầu tư trực tiếp, kinh-phí dự - trù cho niên

khóa 1973 là 33.326.000 $ so với năm 1972 là 40.180.000$

có giảm 6.854.000$,

Quý đồng- viện nào có ý kiến về Mục 2 , chúng tôi xin

mời lên diễn-đàn .

6. NGUYỄN MINH-ĐĂNG.-

Bây giờ, chúng tôi xin đi vào chi- tiết của Mục 2 : Thưa Quý - vị.

Điều 1. Dân-Điều 159 10

120,768.000 $ .

với số tigh-phí là Ủy-ban Ngân-sách , Tài -chánh Hạ-nghi- viện vừa mới

trình bày Ngân-sách của Hạ-nghi-viện trong tài-khóa 1973 .

Về kinh-phí của Mục nầy, Ủy-ban Ngân- sách đã cắt giảm

nhiều nhất ở điều 3 vật - liệu và dịch -vụ .
– 7 phân-viên Văn -phòng với số lượng 2,688 .000$.

- Lương bằng cho 319 nhân-viên chính -ngach, kinh

phí là 59.182.000 $.

Chúng tôi thắc- mắc là vì thi sáng Ong Chủ-tịch ủy-ban

có trả lời chúng tôi trước khoáng - đại là trong tất cả các Mục,

ủy-ban đầu cắt kinh-phí ở điều 5 và điều 7 , chi trừ về Văn

hóa Giáo dục và Y -tế .
Lương bằng cho 13

2.961.000 $ ,

nhân -viên khác là

Lương bổng cho 8 nhân viên
11.127.000$ .

công nhận là

Nhưng khi bắt đầu đi vào Mục . Chúng tôi không thấy

ủy-ban cắt ở các điều nói trên . Như vậy , phải chăng có sự

khác biệt với lời trình bày của Ong Chủ -tịch ủy - ban hay

không ? Đó là điều thứ nhất .

- Lương bổng cho 2 nhân-viên phù-động là 330.000$

Lương của 9 nhân viên nhập-pgũ là 39 000$.

Điều thứ hai , như chúng tôi đã trình cùng Ong Chủ

tịch Hạ-viện và quý-vị hồi sáng là chúng tôi chỉ nhận được

một cuốn Ngân-sách như thế này trong lúc tất cả những sự

chi-tiêu chi-tiết của năm 1972 chúng tôi chưa biết gì , Như

vậy làm sao chúng tôi quyết -định cho sự chi-tiêu của tôi

khóa mới được ?

Chi-phí linh tinh : 61.235.000$ .

- Chi-phí xã-hội : 12.180,000$.

Tổng cộng tố phân- viên, kể cả Dân-biểu của Hạ-nghi

viỘa là 590 người với tinh-phí là 270.510.000$.

Chúng tôi cần biết trong tài - khóa 1972 Mục nào thiếu,

và Mục . nào dư là chúng tôi mới có thể quyết-định được

cho tài-khóa 1973. Do đó , sáng hôm nay chúng tôi đã trình

cùng Ong Chủ - tich đề-nghị của chúng tôi là cần có một phiên

họp đề thảo luận kỹ càng về ngân -sách của năm 1972, chúng

ta đã tiêu xài như thế nào trong năm 1972 , ngõ hầu chúng

ta có đủ dử-kiện để cứu xét Ngân-sách 1973 .

Điều 2, lương bổng cho 1 Si-quen là 300.000 $ .

Điều 3 , khi theo số của Hạ-viện :
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Trong Ngân -sách năm nay , điều gì cần tăng thì cứ việc

tăng, không phải sợ hãi gì cả , cũng như điều nào dáng giảm

thì chúng ta cứ việc cắt , nhưng ở đây chúng tôi chưa biết

được Ngân - ách của tài -khóa 1972 thiếu, thừa như thế nào,

mà chúng tôi chỉ biết có những con số tổng kết như thế nầy

mà thôi.

Số kinh phí này không thể hủy bỏ được, cho nên phải

cắt bỏ những kinh phí dùng vào việc khác để thay thế cho

kinh phí gia tăng về việc mua vé máy bay, vé chuyên chở

phải mua với giá 435$, hay 445$ một dollar thay vì 18 $

như năm 1972.

Như vậy , tại điều 3 quý vị cũng thấy không có gia

tăng và chúng ta cũng không gia tăng hơn cái mức đã được

áp dụng cho tất cả các Chương Mục khác của ngân sách .
Tóm lại , chúng tôi xin ông Chủ-tịch Hạ nghị-viện cho

chúng tôi biết chúng ta có cần phải thảo-luận lại ngânsách

1972 để quyết-định cho Ngân-sách tăm 1973 hay không ?

Hay chỉ cần chúng ta chấp thuận Ngân -sách năm 1973 nguyên

văn như thế nầy, rồi Văn-phòng muốn chi-tiêu thế nào cũng

dược ?

Riêng ở điều 5 về chuyển nhượng thông thường, số

kinh phí của năm 72 là 24, 080.000$, năm nay tăng lên

118.000.000$. Đó là những chi phí xã hội để cho các Dán

biểu làm những công tác xã hội tại địa phương mình.

O. CHỦ-TICH

Chúng tôi xin cám ơn động viên Nguyên-minh-Đăng.

Kinh phí này được ghi vào ngân sách Hạ-viện sau khi

Văn-phòng đã được sự thỏa hiệp của các vị Trưởng-khối.

Trưởng nhóm cũng như thể theo lời yêu cầu của các vị Dân

Điều để đáp ứng phần nào nhưng chi phí xã hội mà các vị

Dân-biều cần phải có tại đơn vị mình.
Nếu không đồng việc nào có ý-kiến về Mục này , chúng

tôi kính mời Ông Chủ-tịch ủy - ban.

6. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch Ủy-ban Ngân -sách và

Tài-chánh).

Thành ra ủy ban Ngân -sách chúng tôi thấy cái phu- cầu

và quyền hạn chấp thuận hay không là của khoáng đại chợ

không phải của ủy-ban .

Chúng tôi xin mạn phép Ốp Chủ -tịch và quý vị đồng

việp để giải thích thắc mắc mà bạn đồng viện Nguyễn- minh

Đăng vừa nêu lên.

Tất cả những số tiền dự trù cho công tác xã hội của

159 vị Dân - biểu là 93.000.000 $ , Nếu quý vị muốn đặt lại

vấn đề đó có cần ích hay không cần ích của chi phí đó thì

xin quý vị cho biết ý kiến đề khoáng đại Hạ-nghi- việp tế

chấp thuận hay không chấp thuận đề nghị đó .Đối với kinh phí của Điều 1 thuộc Mục này , như chúng

tôi có dịp trình bày thì khi chiết trù Ngân-sách 1973 mà

Hy- nghi- ện, văn- phòng dạ hội ý với tất cả quý vị Trưởng

thối, Trưởng Nhóm của Viện và chấp thuận những chi -tiêu

nào xét ra cần ích và cần thiết cũng như cắt bỏ những chi

phí cho không công tác không cần thiết và phí phạm.

Còn về đầu tư trực tiếp, như quý vị đã biết , trong năm

1972 đầu tư trực tiếp được hiểu là đại tu bồ, xây cất mua

sắm vật dụng văn phòng, vật dụng chuyên chở .

Chẳng hạn như tại điều 1 của Ngân -sách Hạ -nghi - viện

không bao giờ có ghi tiền phụ cấp váng phấn cho các Dân

biểu xuất ngoại dù là một ngày, dù là 15 ngày hay 30 ngày

như ở Thượng viện , nghĩa là ngân -sách của chúng ta không

có khoản chi phí linh tinh đó đề mà cắt xén 20.000.000 $

như Thượng-nghi- iện

Năm 1972 Hạ-nghi-viện được cấp một số kinh phí là

40.180.000 $ , năm nay thay vì tăng 30% theo vật giá thì

Hạ-nghi-viện đã hạ xuống còn 33.326,000 $ nghĩa là kinh

phí Hạ-nghi-viện đã tự giảm từ 15 tới 20% vì năm nay không

có công tác xây cất , không có những khoản dại tủ bộ lớn lao

nào cả , chi trừ có một số tiền 5.000.000 $, đề đại tu bồ nhà

cửa của Hạ-nghi-viện cùng những phòng vệ sinh mà quý vị

cũng thấy tình trạng bị đát như thế nào !

Cho nên, đối với những Dân-bieu xuất ngoại không phải

là hội viên của những phai-đoàn chánh-thức của Hạ-phi

việp đi tham dự hội-nghị thì không có phụ cấp váng phản,

nên tại điều 1 ủy-ban không có cắt giảm.

Tóm lại , dù muốn dù không , số kinh-phí 33.326.000$

dự-trù ở điều 7 vẫn còn dưới mức mà Hạ-nghi-viện dã chi

tiêu trong năm 1972 là 40.180.000$.

Tại điều 2 , quý vị cũg thấy số tiền lương của nhân

viên quân sự phục- vụ cho Văn-phòng không có tăng so với

năm 1972 nghĩa là vẫn còn 300.000$.

Vì những lý - do ủy -ban ngân- sách dã chi de-pal

khoan cắt xén là 5.770.000$ về sự chi-tiêu tại điều 3 vì có

một số kinh-phí dự -tù nhưng đã không thực-hiện trong năm

1972 nền ủy-ban ngân-sách đã hủy bỏ trong ngân -sách năm

1973 , đó là số thu-lao được dự-định về tuyển thêm 8 vị

chuyên-viên nhưng thực-sự chi tuyền-dụng có 10 trên 18

người cho nên số tiền giảm bớt ở điều 3 là 5,770.000 $.

Kinh phí dự trù ở điều 3 là 275.770.000$ so với số

dự trù tại ngân sách năm vừa rồi là 215.437.000$. Đối với

kinh phí tại điều này, ủy ban chi lấy lại kinh phí của năm

1972 và gia tăng một tỷ lệ cho phù hợp với sự gia tăng của

vật gió nghĩa là nếu quý vị lấy 30% của số tiền 215.437.000$

cộng với 21 5.437.000 $ , chắc chắn quý vị sẽ thấy con số

275.770.000$ ấn định lại điều 3 của ngân sách Hạ-nghi-viện

vẫn còn dưới mức kinh phí của năm 1972 cộng với 30% .

O. CHŮ-TICH.

Thưa Quý vị .

Trong khi đó những chi phí dành cho những phái đoàn

chính thức của Ha-nghi- viện tham dự các hội nghị quốc tế

mà các Quốc hội khác trên thế giới có tham dự, có gia.

tăng tới 4 lần.

Sau phần trình bày của ông Chủ-tịch ủy ban ngân -vách

và vì đồng viện Nguyễn- minh- Băng dã hai lần yêu-cầu chúng

tôi trả lời về nhận xét của đồng việt là chúng ta cần phải

biết việc thi-hành ngân-sách của năm 1972 thì mới có thu

cứu xét được agân -sách nin-khoá 1973.
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Chúng tôi hoàn toàn đồng ý về nhận xét trên và tôi

tưởng rằng nguyên tắc làm việc đó không phải chỉ áp-dụng

cho ngân -sách của mụ : 2 riêng phần Hạ-nghi-viện . mà còn

phải áp-dụng cho tất cả 32 Mục ở trong bảng A của ngân

tích Quốc-gia .

Riêng khoản ngân-sách Hạ- viện năm 1973 không những

chúng tôi có mời quý vị Tưởng-Khối , mà chúng tôi còn mời

thêm quý vị Phó Trưởng- Khối , quý vị Tông- thư ký cũng như

trong Nhóm Quốc-gia cũng có tới vị Trưởng- Nhóm và

dai -diện của Nhóm .

Vì vậy , trong những phiên họp để cứu xét ngân“sách

tại ủy- bap ngân - sách Tài-chánh Hạ- nghi - viện, ngoài những

ủy- viên cháu h-thức của ủy ban , còn có quý ông Chủ-tịch và

ủy-viên của những ủy ban khác đến dề chất vấn về việc thi

lành ngân-sách Quốc-gia tiên-khoá 1972 chung cho 32 mục

chứ không phải tiếng ngân -sách của Hạ-viện.

Nguyên-tắc làm việc đó , chúng tôi nghi là hết sức cởi

mở và minh-bạch , không có gì để quý vị thắc mắc. Do đó,

chúÀg tôi có thể nói là trên phươ g - diện tích-nhiệm lồng

quát , chúng tôi đã trình-by ông -quat đề cho quý đồng viên

cứu - xét. Bây giờ, chúng tôi xin thường lời lại coi còa đồng

viện nào có ý kiến gì nữa không.

6. NGUYỄN- VĂN-THỐNG (Tổng thư ký) –

Thưa Quý vị ,

Do đó, nguyên-tắc làm việc là sau khi quý vị tham dự

những phiên chất - vấn tại ủy-ban , sau khi quý vị nhận được

tờ trình cùng quyền ngân-sách này của ủy ban ngân sách Tài

chánh và ngân -sách bồ-túc cũng như ngân -sách năm 1973 thì

chúng ta có một phiên họp thoát g- dại dề có một quyết- định

là giữ lập -trường của ủy-ban đề-nghị hay là thêm hoặc

giản.

Tuy mới nhận thức Tổng Thư ký hơn một tháng. Khuyng

ngân-sách năm 1972 đã được chúng tôi kiềm-soát một cách

thấu đáo . Bởi vậy , để rộng đường du-luận và để tránh những

sự thắc mắc, chúng tôi xin trình-bày một vài lời đề quý đồng

viện tó , phứt là sự thắc mắc của đồng - viện Nguyễn- minh

Đăng về số tiền 17.000 000$.

N¥ bây giờ các công việc khác lên đây thắc mắc không

riêng Mục 2 mà là bất cứ một Mục nào đó ở trong 32

Mục của ngân-sách Quốc-gia và yêu-cầu khoáng-đại ngưng

phiên họp hôm nay lại để cứu xét trở lại việc thi -hành ngân

Mách Quốc-gia năm 1972 thì không thể nào chúng ta làm

việc được,

Như ông Chủ-tịch Hạ-nghi- viện đã trình bày ngân -sach

năm 1972 của Hạ -nghi- viện đã được dự -tù với một sự tiết

kiệm đến mức tối đa . Chính Văn- phòng Viện cá tự ý cắt

giảm 30.000 000$ , và ủy-ban Ngân -sách đã cắt giảm trên

10 00 .000$.Do đó , chíng tôi có những lời trên để trình bày không

thải riêng với đồ g viên Nguyễn - m nh Đá g mở là ho tất cả

quý vị . Riêng N, ân-bá hìăm 1973 danh cho Mục 2 thuộc

Ha- nghi- viện . chúng tôi cũng xin trình-bày cùng quý vị là

Văn- phòng đã làm việc trong tinh thần tiết kiệm tối đa

Như vậy Văn -phòng Hạ-nghi- viện dã thổ -hành phân -sách

một cách nghiêm-chinh pgha là dúi g theo luật lệ hành chính

tai-chánh hiện hành.

Đồng viên Đăng nói rằng số tiền 17 000,00$ là dùng

dà tiếp-tân , điều này hoàn toàn sai lầm vì lẽ cái áọi là 7

triệu này thuộc điều 5 của Ngân-sách Hạ-nghi- viện chia ra

như sau:

và trình bàyvới quý vị với những bằng hứng cụ-thề,

càng tôi có thể nói rằng trong kỳ duyệt xét Ngân -sách của

Hạ-nghi-viện năm 1972 , dự vn do Nha Tòa 8 quản-trị soạn

theo và lúc bấy giờ còn lạ Văn-phòng tạm thời thì tại Văn

phòng Pháp-nhiệm I , chúng tôi đã tự cắt xén trên

30.0 10 000$ và khi đưa ra ủy ban, chúng tôi cũng đã yêu

cầu ủy ban cứu-xét Ngân -sách Hạ-nghi - viện với tinh-thần

đứng-đản và nghiêm-chinh.

60.000`000$ lập quỹ luân chuyên đề trả phụ- cấp

cho quý vị Dân-biều và ứng trước cho quý vị Dâu- bều. Số

tiền này không sử-dụwg vào việc khác.

Do đó, ủy ban da cắt thêm mười mấy triệu nữa . Ngân

tách năm nay do chính chúng tôi dự thảo chúng tôi ở đây

là Văn-phòng- chúng tôi đã tự cắt giảm Ngân-sách đến mức

tối đa . Như lời tình bày của ôr 8 Chủ-tịch Ủy ban Ngân

sách , sở dĩ có những kinh-phí tăng là vì vật giá gia tăng .

nhung Văn - phòng đã văng không đúng tỷ-lệ gia tăng của vật

giá như những cơ-quan khác,

6.000.000$ nữa dề trợ-cấp cho đồng bào nạn-phân

chiến cuộc đặc-biệt tại Vùng 1 trong thời gian vừa qua , đồ

ủy lạo cho các chiến-si xuất-sắc . Việc này có sự đồng ý của

quý vị Trưởng-Khối va khi đi trao tặng số tiền này đều có

sự tham-dự của quý vị Dân- bều đại -diệt các Khối.

Còn lại 5.000.000 $ nữa để sử.dụng vào việc trợ cấp

xã hội chia ra như sau :

Mặt khác, về những tấn công-tác tu-bộ tức là đầu-

trực-tiếp , đã không tăng mà trái lại còn giảm , Qua những

nghiệp đó , quý vị dồn 8 vón cụ g thay nó bằng là Văn-phòI 8

đi làm việc trong tich-thần tiết-kiệm và những chi-tiêu phải

chính xác và hết sức là chánh dạng.

Trợ-cấp cho nhân- viên hành chánh của Hạ-nghi- viện

trong việc quan-hôn tapg " ẽ,

Trợ- cấp gạo cho quán cơm xã-hội dành riêng cho

nhân-viên hành-chánh Hạ -thi- viện ở bên tụ-sở ủy-ban ,

Chúng tôi cũng xin tình thêm với quý đồng viện là

trong việc thi -hành ngân sách quốc- gia Đàm 1972 vừa qua

cũng như trong phần dự -từ -sách năm 1973 mà chúng

ta chưa thi hành, mọi tình-phí kì quan trọng chúng tôi luôn

luôn hội ý với quý vị tưởng - Khối, Trưởng- Nhóm chớ chúng

tôi không làm việc dưa -phường mặc dầu Nại-quy không bắt

buộc chúng tôi làm như vậy,

Trợ-cấp cho các cơ quan từ thiện , xã - hội hoặc đích

thấp , hoặc gởi văn-thư xin Hạ-nghi-viện giúp đỡ như trong

các dịp Tết Nguyên- đáp , Trung-thu , Quốc-khánh cùng các

dịp nghỉ hè của các em học sinh.

Tag cấp công-iác lá-lợi cho các tỉnh do quý vị nha
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biều yêu-cầu. Công-tác này được áp dụng trên hai nguyên

tắc căn bản:

điều mà ông Tông Thư-ký vừa trình-bày , mà chúng tôi muốn

biết chi-tiết của tất cả sự chi - tiêu trong Hạ-nghi-viện nầy ,

nghĩa là không riêng gì điều 7 , không riêng gì điều 5 bay
điều 3 .

1 ) - Xét về phu- cầu chính-đáng.

2)- Đồng đều cho quý vị Dân-biều thuộc các khuynh

hướng. Nếu chúng ta được thảo-luận trong một phiên khoáng- đại

công-khai đề mô xẻ riêng về ngân-sách Hạ-nghi-viện niên

khóa 1973 , chúng tôi sẽ trưng ra tất cả những gì để quý vị

thấy rằng sự tiêu pha của năm vừa qua khác hẳn với lời tình

bày vừa rồi của quý vị trong Văn-phòng.

Ở đây chúng tôi cũng xin nêu ra một trường-hợp đặc

bệt dè dẫn hứng đích-thực hơn . Ví dụ như Văn-phòng Viện

năm ngoái đã trợ-cấp cho đồng-bào nạn-nhân chiến-cuộc Quảng

Trị và Bình-long do quý vị Dân- biều Nhóm Quốc-gia yêu

cầu, trợ - cấp cho đồng - bào hỏa hoạn tại đơn - vị của Dân-biều

Nguyễn - minh - Băng, do Dân-biều Nguyễn- minh- Đăng yêu -cầu .

Như chúng tôi đã nói , dù chúng ta chi dùng một đồng

bạc của ngân-sách quốc-gia . chúng ta cũng phải dùng cho

đúng chỗ. Nếu chúng ta dùng đến một triệu bạc mà chúng

ta dùng đúng chỗ , chúng ta sẽkhông phải e dè gì cả. Tân Văn

phòng mới nhận việc cho năm 1973 , cho nên đối với việc

điều hành ngân- sách 1972 của Hạ-nghi-viện , tôi chắc rằng

ông Tông Thơ-ký chưa được biết có tất cả .

(Vỗ tay)
e

Kính thưa Quý vị.

Tất cả mọi việc chi tiêu của Văn-phòng Hạ-nghi-viện

đều công khai . Quý vị đều có thể coi sổ sách bất cứ lúc

nào tại Via-phòng tôi , và chúng tôi xin đón nhận những ý

kiến của quý vị.

Vì vậy chúng tôi đòi phải có sự tường trình chi-tiết ti -mi

riêng về kinh-phí của Ha-viện mà thôi để chúng ta có thể cho

quốc-dân và tất cả các Bộ bên Hành-pháp biết từng chi-tiết

của sự chi -tiêu của Hạ-nghi-viện .

Xin cám ơn Quý vị .

6. NGUYỄN- MINH- ĐĂNG.

Chúng tôi muốn trình-bày việc của chúng ta , còn đối với

ngân-sách của các Bộ , chúng ta sẽ trình-bày theo quan-niệm

của ngân-sách từ trước đến giờ tức là chúng ta sẽ thảo-luận

và biểu quyết từng Mục.
Sau lời trình bày của ông Chủ -tịch Hạ-nghi-viện và lòi

giải-thích của ông Tông Thơ -ký Hạ-nghi-viện , chúng tôi xin

thưa lại điều sau đây : Chúng ta đã đặt một ủy ban Ngân -sách Tài -chánh của

Hạ -nghi - viện rồi , nhưng riêng về Hạ-nghi- viện chúng ta cần

phải xét một cách ti -mi , chắc chắn, để biết trong những tài

khóa trước đây chúng ta đã chi tiêu như thế nào.

1 ) Chúng tôi nếu thắc -mắc với ông Chủ-tịch ủy-ban

Ngân - ách về điều 7 thuộc đại tu-bồ , và chúng tôi đã nói

ngay từ đầu là vấn- đề đầu-tư trực-tiếp với số kinh-phí là

33.326 000$ Ban sáng , chúng ta đã đưa ra nguyên-tắc là

Ngân-vách Quốc-gia năm 1973 phải tiết -giảm đến mức tối

da dối với tất cả các cơ quan các Bộ, là cả Hạ-nghi-viện .

Thành ra , ngoài sự trình- bày vừa rồi của ông Tông Thư

ký , còn bao nhiêu chi tiết khác, nếu tôi không lầm, thì có một

cuốn riêng để cho quý vị trình- bày với ủy-ban . Những chi

tiết đó , ngoài quý vị và ủy-ban ra thì các Dân-biểu khác đều

không biết gì cả .
Một trong những nguyên-tắc là không có tu- bồ những

điều gì xét thấy không cần thiết . Ông Chủ tịch ủy-ban Ngân

sách Tài-chánh đã trả lời cho chúng tôi biết là ủy-ban chỉ

không cắt xén binh-phí của Bộ Y - ẽ và Bộ Giáo-dục , còn đối

với tất cả các Mục khác, ở điều này đều bị cắt hết .

Chúng tôi nghĩ rằng tất cả 159 Dân-biều đều phải tham

dự vào quyết-định về các chi-tiêu của Hạ-việp chứ không phải

chỉ có Trưởng -khối, Trưởng nhóm mà thôi. Quý vị phải đưa

ra đây để biết rõ Hạ-nghi-viện chi- tiêu như thế nào và đề

chúng ta khỏi mang tiếng đối với quốc-dân .Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiÊn khi đưa ra Mục I của

Thượng -nghi -viện, ủy-ban đã không cắt giảm ở điều này, tuy

phiên chúng tôi đã không nói về chúng tôi đã có thựra trước

là muốn giữ sự tương kính với Thượng -ngai- viện .

Do đó, chúng tôi xin hỏi ông Chủtịch ủy-ban Ngân -sách

Tai-chính là trong thời-gian này , chúng ta có nên mua sắm

những dụng-cụ mới , những xe cộ mới , có nên thực-hiện những

công -tác dại tu-bồ hay không ?Nhưng với kinh-phí của Hạ-nghi - viện , chúng t phải xét

của chúng ta rồi chúng ta mới xét đến Ngân sách của các Bộ.

Ong Chủ -tịch lại trả lời với chúng tôi là so sánh với

năm ngoái thì kinh-phí năm nay trong điều 7 có giảm bớt vì

năm 1972 là trên 40.000.000 $ trong lúc năm 1973 chỉ có

trên 33.000.000 $.

Trong những chuyện mà ông Tông Thơ-ký vừa trình

bày chỉ là một trong bao nhiêu việc chi-dụng ngân sách 1972.

vì ngân-sách năm 1972 của chúng ta có hơn 500 triệu , mà

ông Tồng Thơ - ký chi trình-bày việc chi-tiêu 17.000.000$ .

tức là chi trìnhbày một phần nhỏ trong số 500 triệu đó mà

thôi .

Ở đây, chúng tôi không hỏi kinh -phí năm nay tăng hay

giảm so với năm rồi , mà chúng tôi chỉ thắc - mắc về lời của

Ông Chủ -tịch ủy-ban Ngân-sách đã nói lúc sáng là cắt điều 7

của tất cả các Mục, nhưng bây giờ ủy-bạn lại không cắt giảm,

như vậy phải chăng có sự mâu thuẫn trong lời nói và việc làm ?

Còn nếu nói rằng phải chi tiêu trong hơn 500 triệu đô

thì còn rất nhiều chi-tiết, nên chúng ta cần phải có một phiên

khoáng đại .

2)- Chúng tôi xin thưa với ông Tổng Thư ký Hạ-rghị

viện là không phải chúng tôi chỉ muốn b.ét chi tiết ở tuôn !

Tóm lại , chúng tôi yêu- cầu ông Chủ-tich cho biết là

chúng ta có cần họp đề chi tiết hóa các vấn-đề chi-tiêu của

năm 1972 hay không ?
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6. NGUYỄN-VĂN-THỐNG ( Tồng- Thơ -ký ).– những chi phí tấn công tác như xây cất hoàn toàn mới thì

chúng tôi mới cắt .

Đề trình-bày lại cho tô-ràng với đồng-viện Nguyễn-minh

Đăng, một đồng- viện mà chúng tôi quý mến nhất trong 5

năm qua , chúng tôi xin thưa như sau :

Thật sự , khi bàn giao , nếu thấy có một sự lầm lẫn

hoặc một sự mờ ám nào của Văn -phòng tiền nhiệm , chắc

chắn 1.000% là không khi nào chúng tôi thò tay ký bàn

giao chức-vụ để nhận những sự be-bối hay những sự không

được dàng-hoàng đó . Chúng tôi xin khẳng định ngay như vậy.

Trở lại bản phúc trình , chúag tôi xin nói rõ là không

phải tất cả điều 7 đều bị cắt , mà trong điều 7 nếu có những

điều những khoản nào về tấn công-tác thì mới bị cắt, Ở

Hạ-nghi-viện không có dựtrù kinh phí về tấn công -tác , chi

có một số tiền 5.000.000$ de tu bồ và sửa chữa. nên chúng

tôi xin đưa ra chi tiết về trình quý vị . Sở di chúng tôi phải

trình-bày về vấn-đề của Hạ-nghi-viện là vì còn 32 Mục nứa ,

đối với tất cả các Chương trong Mục, những khoản nào ghi

đại tu-bò, dê tu - bộ những bất động sản hiện hữu Lầu tránh

cho những nhà cửa đó không bị sụp đồ thì chúng tôi đều

giữ lại .

Dù mới nhận chức , chúng tôi cũng không thể nào đó

lỗi cho ông Tông-Thơ.ký tiền nhiệm đã thi-hành hai ngân

sách, mà chúng tôi nhận trách nhiệm khi chúng tôi ký bàn-giao .

.Sở dĩ , chúng tôi chỉ tình- bày vấn-đề 17 triệu đồng

mà thôi , mà không dám trình bày những điều khoản khác

vì chúng tôi ngại rằng nếu thỏa -mắn được một động viện

thì lại làm mất thì giờ của ngọt hơn 100 đồng viện khác

không nêu ý-kiến .

Còn những tấn công-tác thì hoàn toàn bị cắt bỏ . Chúng

tôi xin nói rõ là chỉ có tấn công- tác mới bị cắt bỏ mà thôi ,

chớ không phải là đại tu-bồ mới cắt bỏ , và trong điều 7 có

đủ thứ trong đó có tấn công- tác , đại tu -bố , máy móc, dụng

cụ trong-bị dụng-cụ chuyên chở, vv... ở Hạ-nghi-viện có dự .

trù số tiền 5.000.000$ đề đại tu-bố, trong đó số tiền dành

cho trụ-sở chính và tru-sở các ủy-ban là 3.000.000 $ ; tu

bồ hai hệ-thống điện tại trụ sở chính và trụ sở ủy-bau là

2,000,000 $, là công chung lại là 5.000.000 $ .

Tuy nhiên với bất cứ một điều khoản nào , dù là Ngân

sách 1972 hay Ngân-sách 1973 , nếu có động viên nào bảo

rằng thắc-mắc tại điều 3 , điều 5 , điều 7 , điều 8 hay điều

9 gì, chúng tôi xin sẵn sàng đem tất cả hồ sơ đề trình-bày

với quý vị từ 1 $ cho đến 1.000.000 $ .

Như vậy tất cả những chi- phi đại tu -bồ của Hạ-nghi

viện gồm vào số 5,000,000$ đó.

Với tư - cách đại-diện cho Văn -phòng Viện , chúng tôi

cùng ông Tồng Quản trị Sự vụ Hạ-nghi- viện và ông Chánh

sở kế toán đã đích-thân đang điều trần về sự chi tiêu của

Viện với ủy-ban Ngân-sách . Chúng tôi nghĩ rằng ủy-ban

Ngân-sách có trách vụ làm ngân -sách cùng trình bày trước

Viện về toàn thờ Ngân sách Quốc-gia , chứ không phải chi

riêng Ngân sách của Hạ nghị - viện mà thôi .

Ngoài ra , không có một tấn công-tác , không có xây cất

bất cứ một bất động-sản nào tại Hạ-nghi-viện cả . Quý vị

di tham dự những công-tác tại tòa nhà chính này cũng như

tại trụ -sở các ủy-ban . chắc quý vị đã thấy tình-trạng những

hệ-thống điện nước ở tại hai tòa nhà đó như thếnào, như

vậy hẳn quý vị cũng nhìn nhận rằng số tiền này là số tiền

tối cần-thiết.

.Bởi vậy , chúng tôi cũng như các cơ - quan biến-định hay

các Bộ khác, dã trình bày về sự chi-tiêu của mình trước ủy

ban , và ủy-ban đã không đặt một thắc mắc nào với Hạ

nghi- viện rằng chi tiêu ra làm sao ? Chúng tôi cũng đã đem

Bộ sách đề tình bày từng đồng một , chúng tôi xin nhấn mạnh

là từng đồng một , với ủy ban.

Về dụng cụ chuyên chở, như chúng tôi đã có dịp trình

bày với quý vị trong năm 1973 tất cả các cơ-quan công

quyềa đều có hưởng một số xe du-lịch , xe chuyên chở của

cơ-quan viện-trợ Mỹ thặng dư giao hoàn cho cơ - quan Việt

nam sử-dụng, ngoại trừ những cơ-quan hiến-định , vì uy-tín

Quốc-gia người ta không có phân-phối và chúng ta cũnỹ

không thể nào tiếp-nhận những khoản đó.

D

Ngày hôm nay có động viên Nguyễn-minh-Băng thích

mắc về sự chi-tiêu đó thì đây cũng là dịp may để chúng tôi

được hân-hành trình bày trước quý đồng viện rằng nếu quý

đồng viện thấy có điều khoản nào trong ngân-sách 1972 thi

hành một cách mờ ám , không được quang- minh , chính -đại,

xin quý vị nêu ra tô-ràng con số , chúng tôi sẽ trình- bày bầu

quý vị .

Vì vậy , chúng tôi đề cho Thượng-nghi-viện mua sắm

một số xe tối cần-thiết , và Hạ-nghi- viện cũng mua sắm một

số xe tối cần-thiết . Ở tại điều 7 , chỉ dự mua một xe hơi Land

Rover , một xe hơi chuyên chở chung và 5 xe nhỏ.

Xin đe-tụ Quý vị .

Như lời trình bày của Phái-đoàn Hạ-nghi-viện trước

ủy ban chúng tôi về tình-trạng những xe cộ tại Ha-iệp chắc

chắn quý vị đã biết chúng ta đã thừa hưởng những xe mua

trong thời -kỳ Quốc-hội Lập-hiên , qua thời-kỳ Quốc-hội Lập

pháp Đệ I pháp -nhiệm và bây giờ các xe này đã xài gần

6 năm,

6. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân - sách(

Tài-chánh ), …

.
Về điều 7 , chắc quý vị còn nhớ, từ diều 7 , 72, 73 .

74, 75 , 76, 77, 78 , 79, ở trong bản phúc-tình của chúng

tôi , chúng tôi có nói rằng chỉ cắt xén những chi-phi tấn công

tác mà thôi , nghĩa là không có dự-trù xây cất gì thêm hết,

còn những chi-phí đại tu-bồ như quét nước vôi hay sữa-chữa

những hệ thống sản có hay những nhà đang có , nếu không

dự -trù kinh phí để sửa chữa thì sẽ bị hư hại , cho nên trong

tất cả các Mục, các Chương , những chi phí nào dành đề tu

bộ tứ8 bất động sản hiện hữu thì chúng tôi giữ lại , còn

Một số lớn những xe đó được mua tại Salon d'auto ” ,

lúc đó cần dùng cho nhu-cầu cấp-thiết của Quốc-lội Lập"

hiến cho nên mua thẳng , xe dã cũ, mà đến nay chúng ta đã

xài trên 6 năm rồi .

.

Trong số hơn hai mươi chiếc xe được xử-dụng tại Hạ

nghi- viện . thật ra chỉ còn vào khoảng 15 , 16 chiếc có thể cứu

dụng được, còn bao nhiêu dều nằm trong garage: hét,
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Vì vậy , Ha-nghi- việt đề nghị mua thêm 5 xe để thay thế

những xe quá củ . Chúng tôi thấy rằng Hạ-nghi- viện mua sắm

xe vì Thượng-nghi- viện cũng mua một số xe tương tự như

vậy thì chi phí cũng không có gì là quá đáng.

chưa có tội tình gì cả , chúng tôi chưa có xuất ngoại lần nào,

nhưng mỗi lần chúng tôi về thăm bà con cử- tri ở đơn-vị,

chúng tôi đã bị khô vì những câu hỏi xung quanh vấn-đề xuất

ngoại du hí của người dân-cử , mà thật sự vì chúng tôi chưa

lề được xuất ngoại lần nào nên chúng tôi cũng không thể

trả lời được, còn nếu ráng binh vực thì cũng khôg có lý lẽ

gì xác đáng để mà nói , mà hùa theo người ta để chi-trick

việc đó thì có thể là chi -tích bậy bởi vì mình có được hưởng

cái đó và mình có đi ra ngoài lần nào đâu mà biết .

Do đó ủy ban Ngôn-sách đã đồng ý đề cho Hạ-nghi

việc mua sắm số dụng cụ chuyên chở đó, và ủy- ban chấp

thuận điều 7 của Ngân -sách Hạ-nghi-viện số tiền lên tới

33.326,000 $ .

6. LÊ.VĂN-DIỆN,…

Trước hết, chúng tôi xin minh xác rằng chúng tôi không

có ăn giải gì của Văn-phòng để đứng ra đây biện minh, vi

năm ngoái chúng tôi không ở trong thành phần Văn-phòng và

năm nay cũng vậy . Nhưng qua lời phát biểu nhiều lần và tha

thiết yêu cầu của bạn Nguyễn-minh- Bảng, chúng tôi có mấy

nhận xét sau đây :

Thế nên khi nhìn thấy đối với Thượng-nghi - viện thì ủy

bạn Ngân-sách di cúp đen tối - đa và chỉ chừa số tiền xuất

ngoại ở mức tối-thiều , chúng tôi rất đồng ý . Nhưng còn đối

với Hạ-nghi-viện chúng ta thì chúng tôi thấy rằng năm rồi

không biết ngân-sách dựtrù ra sao trong mục xuất ngoại

chúng tôi cũng chả hiêu, thế rồi lại có một chỉ thị không cho

xuất ngoại nữa thì Hạ-nghi -viện lại phát cho chúng tôi một

số tiền đề bù vào vấn đề xuất ngoại .

10- Bạn Nguyên-minh-Bảng muốn rằng ủy-ban Ngân

sách phải chứng minh được mình đã cắt điều 7 trong Ngân

vách năm 1973, đó là bạn Nguyễn-minh- Băng muốn mình

phải tu thân trước, rồi hãy giải quyết những kẻ khác sau .

Thật rõ , đối với chúng tôi là người dân-cử bần cố-nông

nhất của tòa nhà này, thì số tiền đó chúng tôi nhận thấy cũng

không to lắm , nó chi ngang với một tháng lương và phụ cấp

mà thôi . Nhưng khi tôi về đơn vị, chúng tôi bị cử tri hỏi

thì chúng tôi cũng thú thật rằng năm nay không có xuất-ngoại

và Hạ-viện đã quyếtđịnh truất số tiền đó cho mỗi người

một tí , đồng đều nhau cả , số tiền này nó bằng một tháng

phụ- cấp thứ 13 đề cho Dân-bieu có mà chi- phí khi về đơn- vị.

Trên nguyên tắc ý muốn đó của bạn Nguyễn - minh - Đắng

rất hợp lý và rất đúng. Nhưng mà Hạ-nghi-viện , hay nói có

hơn là Văn-phòng Hạ-nghi- việt dã đi xì hơn nữa là đã cắt

từ trong căn bản rồi.

So sánh sự cắt này , nếu đối chiếu ngân-sách năm 1972

7 năm 1973, ta thấy rằng Văn -phòng, khi dự trù , đã tự

cát và đã cắt không chờ ngân-sách cắt . Như vậy người ta

đã tu quá sức tg tồi .

Mặc dầu chúng tôi đã trình bày rõ ràng như vậy nhưng

không có đồng-bào nào chịu tia hết . Họ nói rằng : “ Trời ơi !

Ôngnào xuất-ngoại thì xuất-ngoại , còn không xuất-ngoại như

Org thì cũng phải lãnh từ 1.500.000$ lên 2.000.000 $

chớ làm sao mà dưới số đó được, mà Ông nói chi có mấy

chục ngàn hay là 100 ngàn thì ma nó cũng không tin ” .

2 ) - Chúng tôi nhận xét tăng ở đây là một cơ quan, là

Hạ-nghi- viện, chứ không phải là một gia đình, mà mỗi khi

chúng ta đem lương về, vợ con chúng ta phải kê khai tỉ mỉ

như tiêu cái gì, đi chợ mua món gì , rồi chúng ta mới đưa lương.

-

Điều đó chúng tôi thiết tưởng nếu chúng ta làm việc quá

tỉ mỉ như vậy thì không thể giải quyết vấn đề ngân sách cho

kịp thời gian được.

Nếu chúng ta dùng danh-từ “ tứ đại công khai , chúng ta

thú nhận việc đó – cái việc xuất- ngoại hồi năm ngoái, không

đi rồi phát cho chúng ta một số phụ-cấp- sự cấp phát phụ

trội theo như vậy cũng chẳng đi đến đâu, vậy thì năm nay

đối với các cơ - quan biến -định khác chúng ta nói rằng có sự

tương kính , nếu chúng ta hạ sát một cách quá mức và cúp

100% số tiền đó , e rằng sẽ đụng chạm đến các cơ -quan khác .

làm cho họ khó xoay- xở , nhưng riêng đối với chúng ta ở đây .

chúng tôi đề-nghị là chúng ta thử thí-nghiệm : Về khoản

tiền gọi là dự "trù xuất-ngoại đó , chúng ta tuyên -bố rằng vì

tinh-trạng của đất nước nên năm 1973 sẽ không có xuất-ngoai

cũng như không có dự-trù gì hết.

3) Từ trước tới nay hàng tháng Văn-phòng Hạ -nghị

việu có gởi bảng chiết-tính chi tiêu cho mỗi Dân-biều , như

vậy nếu bạn Nguyễn- minh - Đăng lạc lại sẽ thấy rõ ràng Hạ

nghi -viện đã chi tiêu những thứ gì .

Chẳng lẽ bây giờ Văn-phòng Ha-nghi -viện lại phải tông

kết một lần nữa để quay Ronéo gởi đến các Dân -biều , như

vậy tê tốn thêm bao nhiêu công của và có thể cũng không

còa kịp thời - gian nữa.

Chúng ta thử dẹp hết khoản tiền đó và chúng ta công

bố cho quốc-dân biết rằng về khoản đó chúng ta đã tiết-kiệm

được cho đất nước là bao nhiêu ? Đối với các cơ - quan liên

định khác , chúng ta chừa lại một số tối-thiều đề họ sửdụng

làm sao tùy ý .

Nói một cách khác, và để kết luận, chúng tôi nghĩ rằng

tu thân trước là một nguyền-tắc rất đúng , nhưng nếu tu

thân một cách máy móc và quá khắt khe thì e rằng chúng ta

tê chết sớm và không thể tu thêm về thành Thành , thành

Phật được.

Nhưng mà tiên tri kỳ gia , hậu trị kỳ quốc mới bình

thiên hạ , nếu chúng ta có lãnh thêm bao nhiêu đi nữa thì

loanh quanh Ít ngày cũng hết và Ông nào có máu mê lá lớn

lá nhỏ thì có lẽ một đêm cũng không còn . Vậy, chúng ta dẹp

hết đi , rồi chúng ta công bố lên cái đó chúng ta tiết kiệm

cho công-quỹ được bao nhiêu .

.

6. NGUYỄN-NGỌC-TÂN.

Chúng tôi xin phép trở lại - kiến của chúng tôi hồi sáng.

Chúng tôicó đề-nghị tìm một biện pháp nào xung quannh

vấn -đề chi- phí xuất ngoại . Chúng tôi là ma mới, chúng tôi

Chúng ta ráng làm , làm đề mà gỡ một cái tiếng không

tốt đẹp, ráng làm một lần thử xem sao . Chúng tôi nhận thấy

rằng sự hy-sinh này cũng không to tát lắm , nhưng nói rằng

bé nhỏ thì nó cũng không bé nhỏ. Đối với một người bình

cố-nông như tôi đây thì by-sinh cái đó cũng hơi mệt , nhưng
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đối với quý vị có hãng sản , sự hy-sinh đó chẳng là bao .
rằng gánh nặng về thuế khóa của đồng bào chúng ta trong năm

qua và năm nay tăng rất nhiều vì Viện trợ Hoa Kỳ đã sát

giãm . Tuần qua Ông Tông trưởng Giám đốc Thuế vụ đã cho

biết như vậy.
Vậy chúng ta ly -sinh thử một năm và tuyên bố Công

khai số tiền tiết -kiệm được đềcho những người “ ma mới ,

nghĩa là những người mới đắc cử sau , mới vào tòa nhà này

được biết .

Chúng tôi đề-nghị rằng khi xét đến Ngân sách của Hạ-

nghi -viện, chúng ta cùng đồng:ý với nhau , cúp hết tiền xuất

ngoại và tuyên bố công - khai rằng năm nay chúng ta đồngtình

nguyện ngéo tay nhau không ai dùng tiền của nhà nước của

quốc- gia đề xuất ngoại cả .

Mặt khác, vì tình trạng chiến cuộc, đồng bào chúng ta

mất công ăn việc làm , nhất là đồng bào nông thôn không thể

cày cấy, làm rẫy, làm ruộng được nên lợi tức bị túi kém,

Mặt khác công phí lại tăng quá đáng . phứt là dễa năm nay

là năm mà sự lạm phát gia tăng đến 22 % so với tất cả các

năm khác.

Đó là điều mà chúng ta phải lo ngại. Những người

có trách nhiệm trong việc biếurquyết ngân - ách phải đặt một

dấu hỏi lớn , và chúng ta phải giảiquyết, chớ chúng ta không

thế nào lý luận rằng sự gia-tăng lạm phát này không có nguy

hai ,

Số tiền này, chúng ta đồng: ý đem cho các chiến vị xuất

sắc hoặc để làm việc phước đức. Chúng tôi nghĩ rằng con

cháu của chúng ta là Tòa án nghiêm-khắc nhứt đối với chúng

ta , nhưng khi chúng nó biết được việc làm tốt đẹp này thì

khi chúng ta đi họp về, chúng nó sẽ không trề môi mà nói

tång - chúng ta là những người tranh cử vào đây để chia

Xổi , chia thịt.

Biết đâu trong giữa năm 1973 đó có những bia cố

khác và chúng ta phải đương đầu với những chi phí khác.

cần phải có ngân-sách bồ-túc năm 1973 khác mà sự lạm-phát

22% này là một sự lạm phát nguy-hiềm làm cho nền kinh

tế tài-chính của chúng ta suy sụp hơn nữa.
O. NGUYỄN-VĂN-QUÍ.

Từ hai tháng qua , chúng tôi ghi nhận một nhận xét chung

của dự-lun đồng bào toàn quốc và nhất là đa số anh em

Dâu - Điều đồng viện đã phàn-nàn rằng trong năm 1972, sinh

hoạt của Hạ-nghi- viện chúng ta quá chìm , thành ra khi thảo

luận về ngân sách 1973 , chúng tôi không có đặt vấn - đề con

số tăng hay giảm mà chúng tôi chỉ mong muốn rằng Hạ-nghi

viện chúng ta không còn chìm nữa, để cho quốc-dân đồng bào

tin tưởng nơi mỗi cá nhân Dân-biều ở tại địaphương mình,

đề cho Hạ-nghi-viện nói chung có được một uy tín đối với

quốc dân và đối với quốc tế. Đó là điều mà chúng ta mong

mỏi nhất :

Chúng ta là những người có trách -nhiệm, chúng ta phải

tiền-liệu . Về tài-khóa 1973 , ngân-sách Hạ-nghi-viện có gia

tăng hơi nhiều so với chánh-sách tiết -kiệm chung của quốc

gia. Vì vậy cho nên chúng tôi nhận thấy rằng chưa có sự

thỏa-đáng khi chúng ta chấp-nhận một con số sáu trăm mấy

chục triệu với sự gia tăng 181.00 1.000$ như vậy.

Chúng tôi đề nghị là chúng ta đã ngân -sách Hạ-nghi

viện này lại thảo-luận ở phần chót hay là áp chót trong

những ngày cuối cùng của cuộc thảo-luận ngập- sách quốc-gi.

đề chúng ta có thể có một phiên họp riêng nội-bộ đề mà xẻ

từng chi-tiết của các chi-phi trong ngân -sách.

Chúng tôi thắc- mắc rằng trong năm qua Hạ-nghi -việc

chúng ta đã bị chìm trong dự- luận quốc nội , nói cách khán

dân chúng đã thất vọng vì Hạ-nghi -viện năm 1972, Có phải

chăng vì những diễn biến của tình hình quốc-tế , có phải chăng

vì chúng ta đã ủy-quyềa cho Hành-pháo, có phải chăng vì

một số lớn các Chủ-tịch các ủy- ban đã không làm việc, có

phải chăng vì mỗi Dân - biểu của chúng ta không có một cốc

sáng da xốc vác dư -luận hay không ? Điều đó tôi đều là

đây để xin quý vị Dân-biều đồng việc có một câu trả lời

thích đáng cho mình.

Làm như vậy chúng ta sẽ không bị quốc- dân tháo oán ,

không bị các cơ - quan suy-bì . vì lấy công tâm mà nói, chúng

tôi thấy ngân -sách Hạ- nghi -việt so với ngân -sách của một

số mười mấy Bộ ở bên Hành-pháp , người ta chỉ tăng k on

10,1 % cho việc gia tăng lương bồ 1g thì tại sao chúng ta

không chỉ tăng từ 10 đến 15 % cho lượng-bồng mà thôi , mà

ngược lại chúng ta táng đến 20 hay 30 phần trăm ? Riêng

về phần này chúng tôi sẽ cố ý-kiến trong việc gia - giảm thi

quý vị đồng viên thảoluận đến mục này:

Chúng tôi xin thành thật cám ơn Quý vị .Riêng về năm 1973 , chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi

không thắc- mắc vì những con số mà Ong Chủ-tịch ủy- ban

ngân- sách Tài-chánh nêu ra , mà chúng tôi chỉ thắc-mắc là

trong năm 1973 Hạ-nghi-viện sẽ còn bị chìm đắm trong dư:

luận nữa hay không ? Và chúng ta sẽ gây được những tin

tưởng gì cho quần chúng hay không ?

O. TRẦN- ĐỨC-TRONG.

Riêng về nhận xét ngân sách của Hạ-nghi-viện năm

1973 so với sự gia tăng ngân-sách quốc-gia , chúng tôi nhận

thấy có một sự gia tăng hơn nhiều . Chúng tôi lấy thí dụ là

ngân sách quốc gia chỉ tăng khoảng 15 % nhưng ngân sách Hệ

nghi- viện lại tăng tới 30%.

Chúng tôi đã làm một cuộc so sánh trong cái phần dự

chi ngân sách năm 1973 của tất cả các cơ quan hiến định.

Chúng tôi nhận thấy rằng phụcấp của một Nghị-si là

150.000$ một tháng , một vị Giám-gát-viên 80.00 $ một

tháng . một vị Thầm- phán Tối cao Pháp-viện 80.000$ một

tháng . Riêng Dầa-biểu của chúng ta mỗi vị 60.000 $.

Chúng tôi nêu thí dụ một cách tổng quát như vậy chớ

không có chính xác con số , thành ra chúng tôi chỉ yêu cầu

ủy -ban cứu xét lại những sự chi tiêu của Ha-nghi-việp dề làm

sao sự gia tăng đó dừng quá đáng.

Ngoài ra , chúng ta còn một số phụ-cấp khác, chúng tôi

đồng : ý với quý vị động viện đã lên trước chúng tôi . Chúng

tôi lên diễn-dàn không phải đề than thở cho số phận của một

người Dân-biều , nhưng chúng tôi nghĩ rằng tất cả những cơ

quan hiển -định đó : Tổi -cao Pháp-viện , Giám-sat - viện , Thượng

nghị-Viện , tất cả những vị ở trong cơ quan kiểm định đó

không có đặt văn-phòng tại địa-phương, không có những chi

phí giao-tế tại địa-phương không có những chi-phí để lọBởi vì đa số các bạn đồng việp ở đây đều nhận thấy
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cho đồng bào tại địa phương. ai biết hết, chỉ có tiền là thắng !

Riêng chống ta , nếu tôi nhớ không lầm , thì hầu hết

chúng ta khi ra tranh cử , chúng ta đã hứa với đồ g - bào cử

ti của chúng ta những gì , và sau đó lập một văn-phòng tại

địa phương chi-phí là bao nhiêu ? Chúc quý vị đã tó , từ trang

bị bìa ghế, máy chủ, nhân-viên cho tới việc mướn nhà.

Điều đó đã có xảy ra trong nhiệm kỳ này rồi (Vỗ tay) .

Thế thì trong pháp-nhiệm tới và pháp nhiệm tới nữa, nếu

cứ cái da này chắc chắn quyền-lợi nhân -dân sẽ mất mát rất

nhiều ở tại tòa nhà này. Bạn đến việc bìn -cùng hóa Dân

biều, do dư luận, dr-luận chúng tôi muốn nói rằng , chứng

ta không nên mặ :-cảm gì cả .

.

Chúng ta trú ngụ ở Saigon , một tháng là bao nhiêu ?

Riêng cá nhân chúng tôi , chúng tôi phải lang thang , lếch thếch.

xách va -li đi từ nhà này tới nhà nọ , hiện tại chưa có chỗ ở.

Chúng ta phải chi -phí vận-chuyền , xăng phớt đi xe , để lo cho

đồng-bào , nhưng đồng-bào nghèo đói , khốn khổ , bị áp-bức.

Tại sao có những cơ quan biển - định khác 8grời đi

hưởng thụ quá nhiều mà không có công tác gì như ban đầu

đức-Trong đã nói, không lo gì cho dàn cả , không về đơn vị .

không phục- vụ nhân-dân và củ 18 không có chi tiêu gì hết mà

họ lãnh gấp mấy lần Dân- bều nhưng cũng chẳng ai nói gì.

Chúng ta , lo cho những đồng-bào đó tránh khỏi những

sự bất công , những sự phông lao tại thôn quê, một tháng là

beo nh tu Tổng cộng lại có thể nối gia-đình chúng ta không

còn được hưởng một cái gì trong số tiền mà chúng ta đã lấy

của Hạ-nghi- Việu này để đem về da -phương.

Có lẽ chúng ta xấu số sinh ra để làm Dân-bieu , và lọt

vào trong là đối tượng da dư luận mạ lỵ. Do đó, từ bấy lâu

Day , Dan-biều chúng ta luôn luôn bị lên án là thế này , thế

Dọ . Hồi một số công việc cũng vì sợ tắt tội nghiệp ai

cũng sợ như vậy, sợ cử tri chẽ cười mà không dám nói . Ở

đây. tôi nói thẳng , không sợ gì cả .Ngoài ra , có thể chúng ta còn phải vay nợ nần dà lo

tròa pháng trách-vụ mà chúng ta đã hứa với đồng bào cử.

trị tại tỉnh nhà , vì chẳng lẽ những lời hứa đó gởi gió cho

mây ngăn bay hay sao ? Chúng tôi nghĩ rằng nếu có những

vị đồng - việp lên đây đã không hạnh-diện và chức-vụ Dân-bieu

của mình thì riêng cá -nhân của tôi , tôi rất lấy làm hành-diện:

Chúng tôi muốn nói rằng ở trong tòa nhà Hạ nghị- viện

này có lẽ có bị Dâu- Điều động viên của chúng tôi bắp ta

Tòa-án vì thiếu nợ mà không trả lời cho đến ngày hôm nay.

Quý đồng- việc cứ hỏi thăng có đúng ba người hay không ?

Ở điều này tôi không dự một tiếng và cũng không thiếu

một lời.Riêng cá- nhân chúng tôi , chúng tôi cho rằng số thù lao

mì Hạ nghị- viện danh cho chúng tôi còn quá ít so với những

công việc mà chúng tôi đi làm, và chúng tôi chịu trách

nhiệm trước đồng-bào cử- tri của Tỉnh Tây-ninh chúng tôi

về những lời phát-hiều ngày hôm nay .

Trong pháp-nhiệm vừa rồi một số Dân- biểu đã thất cử.

kiện có hai Dân-bều đã làm bánh khất thật sự ; nếu họ

không đi được thì con họ đi xia . Thế thì Dâu bều giàu ở

chỗ nào ? Chúng tôi không đối chiếu với bản thân của chúng

tôi . Nếu đối chiếu thì quý vị có thể nói rằng anh Diện tiên

xài nhiều cho nền hết tiền .

Nẵu có những đồ 1g việc nào không đồng với chúng

tôi về việc này thì chúng tôi nghĩ rằng các vị đồ g- việu đó có

những phương thức khác hay và giỏi hơn chúng tôi , còn

riêng chúng tôi , với những phương- tiện thô thiển mà Hạ nghị

việc giao cho chúng tôi , chúng tôi không có đủ khả năng lo

tròn trách -nhiệm đối với đồng - bào của chúng tôi.

1
Điều đó không bản như vậy , mà ở đây chúng tôi muốn

nói rằng vì quyền lợi của đất nước , vì quyền lợi của nhân

dân nghèo , nhân-dân đói khổ , nhân dân từ nông-thôn, chúng

ta hay vùng lên và hay đòi hỏi quyền-lợi de phuc-vụ cho

đồng bào .

.

6. LÊ -VĂN-DIỆN.
1

Hôm nay chúng tôi xin phép đượ: làm việc gọi là liều

lĩnh , nghĩa là chúng tôi muốn gột rửa một mặc-cảm tội lỗi

mà một số đồng viện mình đang lo ngại .

Nếu có những người nào ăn bồng lộc cao, lấy tiền trợ

cấp tại Ha-nghi-viện này nhiều rồi bỏ túi , sung -tướng cho

vợ, cho con thì những người đó xin quý đồng viện khỏi lo .

đến mùa bầu-cử tới họ sẽ bị nhân -dân đào thải và những

người đó sẽ không bao giờ tái đắc- cử.
Đó là quý vị sợ rằng tăng ngân -sách Hạ nghị -viện ,

tăng phụ-cấp cho Dân-Điều Hạ nghị- việ1 sẻ bị dr-luận và

quần chúng lên án . Điều này, qua sự phán xét của chú 8 tôi ,

chúng tôi Xín thua thiệt với quý dồag việp , đề quý đồng

việu nhìn lại coi có đúng hay không.

Còn nếu biết dùng đồng tiền trợ cấp dề lo phục-vụ cho

nhân - dân một cách đầy đủ, biết kịp thời an -ủi , ủy lạo đồng

bào thì những người đó sẽ được tái dắc-cử và sẽ tiếp-tục

làm nhiệm vụ, mà nhiệmºvụ đó không có phải một sự mặc

cảm nào .Tôi xin báođộng rằng nếu cứ cái đã mặc- cảm như thế

này thì đẾa pháp-nhiệm sau , tại tòa nhà Hạ viện này chỉ

còn những hạng Tư bản, Tài -phiệt ngồi đây mà thôi (Vỗ tay )

còn những Dân -biều • bần -cô , nhưng Dân-bều xuất thân

từ nông thôn, từ những người thật sự là Nông dân sẽ không

còn có thể nào, có sức nào đề vào tòa nhà này đề ngồi đại

diện mà lo cho dân được. Điều này quý vị dồng việt cứ

nhìn lại thử xem.

và kết luận , chúng tôi xin nói : nếu đồng việu nào sợ

mặc-cảm tội lỗi , nếu đồng viện nào đã giàu có , không muốn

phận thì cứ sản - sàng hy sinh để cho Hạ-viện và chúng tôi

cũng đồng ý cho Văn -phòng công bố hằng ngày, hằng tháng

tên của những đồng việu đã xy - lub số tiền đi lại cho da

oghi -vien .

Ở trong pháp-nhiệm hiện tại . xét vào uy-tín thì có

những người rất có uy - tín nhưng vẫn thất cử vì không có

cách gì đề mà tranh với những người giàu có , trong khi

những người giàu có họ không cần uy- tín gì hết , không cần

Riêng chúng tôi , chúng tôi đề -nghị tăng ngân - ách của

Hạ-nghi- viện lên 80.000.000$ với một sự ghi nhận rõ

80.000 0 90% Dây để tả :g phụ -cấp cho Dân-bều và Dân

Điều té dùng phụ cấp này đề về thật sự làm việc cho đồng

5
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bào. Người nào lấy tiền đó đề bỏ túi riêng thì xin đồng bào

hãy loại họ ra khỏi kỳ bầu cử sắp đến ,

Tôi-cao Pháp-viện là 87.389.000$; Ủy-ban Ngân- ách đe

ngay cả một số tiền là 20 triệu , 20 triệu này nằm ở phần

chi-phí linh - tinh gồm có chi - phí váng phản 20 triệu trên số

tiền 58 triệu.
O. CHŮ-TICH ,

Chúng tôi nhận thấy về Mac 2 quý vị đã phân tích khá

nhiều và khá đầy đủ , chúng tôi đề nghị sau đồng viện Vũ .

Công thì khoáng- dại vui lòng cho ủy- ban đúc- kết. Nếu đồng

viện Vũ-Công không lên phát-hiều ý kiến chúng tôi đề-nghi

ủy-ban đúc-kết và cho bieu-quyết .

20 triệu này dùng để trả những chi-phí, văng phản cho

các Thầm-phán Tối- cao Pháp- viện xuất ngoại theo định xuất

mà họ tự ấn- định lấy là từ hai tới ba lùa trong một năm

cho mỗi vị .

O. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách và

Tai-chính).

Ngay khi cắt 20 triệu này , không phải là ủy-ban đã cắt

hết tất cả những chi -phí váng phản của quý vị Thâm phán

Tối-cao Pháp- Việu xuất ngoại .

Về ngân-sách Hạ-nghi - việu quý vị phát -hiều dã khá

nhiều , nhưng không có vị nào đề-nghị đưa ra tu -chính đối

với đề nghị của ủy ban , cho nên chúng tôi xin đưa ra đề nghị

của ủy- ban đề xin quý vị vui lòng biều -quyết .

Chúng tôi dự-trừ một số chi -phi vắng phản đề quý vị

Tham -phán Tổi -cao Pháp- viện xuất-ngoại tham-dự hội-nghị

quốc- tế khi người ta mời những cơ - quan Tư pháp tại Việt

nam . Tại điều 3 , số kinh -phí dự-trù là 65.147.0 10 $ , ủy- ban

cũng đề-nghị cắt 20 triệu còn lại 45.147.000 $. 22 triệu nầy

dùng để trả những chi- phí đài thọ bền vé máy bay cho 27 lần

xuất -ngoại của các vị Thầm- phán Tổi-cao Pháp - viện , từ 18

đến 27 lần trog 1 năm .

Mục 2 ngân-sách của Hạ-nghi - việp , tổng số tinh-khí là

692,136.00 $ .

O. CHỦ TỊCH

Quý công việc nào chấp-thuậa kinh-phí 692,136.000$

cho Mục 2, xin giơ tay ,

Chúng tôi đề nghị các bỏ 20 triệu này cũng là cắt bỏ

một phần mà thôi . Vì Tối - cao Pháp viện có một số nhiệm
vụ thanh -dự hội-nghị quốc-tế chưa liệt -kế và chưa dự - trù đầu

nám , và tùy theo sự mới của các cơ quan lien-hệ, các ngành
liên hệ tại ngoại - quốc mời ngành Tư-pháp Việt-nam tham

dự những hội nghị, và chúng tôi đã để lại một số kinh - phí cầu

thiết để đài thọ cho quý vị Thần-phán Tối cao Pháp- viện

xuất-ngoại thamdự các hội -nghị do ,

71 vị chấp-thuận

Như vậy Mục 2 được thông qua .

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy- ban Ngân-sách

Tài-chánh).

Tại điều 7 , kinh - phí dự-trù là 7.020.000 $, ủy ban đe

nghị 2 50.00 $ , cắt bớt 4,520.000$ về dụng cụ văn phòng

máy móc dự trù quá đáng . Năm 1972 tất cả những dụng -cụ

máy-móc nầy riêng Văn -phòng Trung-ương đã được cấp-phát

đầy đủ số kinh-phí .

Chúng tôi xin trình bày Mục 3 , Tổi- cao Pháp- viện .

Mục 3 gồm 3 chương :

Đáng lệ năm nay chỉ là tu -bồ và duy trì hay hoặc nhiều

lắm là mua thêm một số ít không thể mua ngang hàng với

năm 1972 được , vì tất cả dụng cụ dùng riêng cho Văn -phòng

Trung-ương của Tổi-Cao Pháp- viện đã đầy đủ trong mấyChương 522 Văn-phòng Trung-ương,
năm qua .

Chương 525 Tòa án ngành xi-án ,

Chương 505 Tòa-áp phong-tục Thượng.

Tổng cộng số kinh-phí do Hành-pháp đề nghị là

841.973.000 $ . Ủy ban chúng tôi, sau khi cứu xét theo

những nguyên tắc áp-dụng do tất cả những chương mục

khác của ngân sách , dã đề nghị tại Chương 522 số tich -phí

la 116.766.000$.

Năm nay, với số kinh-phí 2.500.000$ cũng đủ đồ duy.

trì tu-bồ , họa hoằn mua thêm một số tối -thiều đề cho sự làm

việc tại Tổi-cao Pháp-Viện Vă3 -phòng Trung -ương không bị :

đình trệ.

Tại Chương 522 tông s kinh-phí dự trù là

161.286.3 0 $ , ủy-ban đề nghị cắt 44,520.000$ , như vậy số

kinh -phí mà ủy ban đề nghị điện-quan đẽa Chương 522. Mục

3 là 6 766.000 $ .

Chương 525 kinh-phí 407.682.000$ .

Mục 3. Chương 525 , Tổi-cao Pháp- viện (các Tòa án

ngành xử án ) . tại điều 1 dự- trù kinh - phí là 371.871.00 $ .

trong số này kinh - phí d -trù đề tân-tuyền nhân-viên lên tới

93.0 0.0 05 Nhân- viên này gồm có nhân- viên Thần-phán ,

Lục-sự, Thư-ký .

Chương 50% kinh phí { 6.480.00 $.

Tổng cộng tại mục 3 do ủy ban đề nghị là 540,928.000$ .

có sự cắt xén 301.045.0 0$ . Chúng tôi xin trình bày về

những chiết ết cắt xén ở tại mục nào , tại Chương nào và điều

no của các Chương .

Trong bản phúc -tình của chúng tôi , chúng tôi có đề cập

tới một số cơ quan mà nhân-viên có khá nhiều quyền lợi.

Trên thực tế , khi tuyển chọn đã bị tai tiếng rất nhiều và khi

ra trình bày trước ủy ban thì các vị đại - diệu của Tổi-cao Pháp

viện cũng nhìn nhận là trong kỳ thi tuyển cũng có những mưu

toàn đưa tiền đề được tuyển chọn vào làm Thầm-phán .

Tại Chương 522 (Văn phòng Việt và cơ quan Trung

ương). tại điều tố kinh-phí dự thảo của Hành-pháp cho
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bày về ngân-sách , quý vị sẽ thấy rõ ràng cái lý do tại sao có

sự dự -trù xây cất cho năm nay.

Lẽ tất nhiên, quý vị đó trả lời những người mưu-toan

đó không thànhựu trong ý định của họ . Nhưng các vị Dân

bều trong ủy-ban đã đưa ra những bằng cớ là số Thâm

phán mà được tuyển chọn qua kỳ thi , thật sự không ai ngoài

những bà con các vị Thầm-phán Tối-cao Pháp - viện xử án và

dã tuyển chọn trong lúc chấm thi ,

Chúc quý vị cũng biết đối với những kinh - phí dành cho

tấn công tác, nếu bỏ vào mục ngoại ngân-sách thì không quyền

lảy ra để chi tiêu gì khác ngoài những mục-tiêu ấn-định cho

những công tác đó . 200.00 000$ hiện thời có trong mục

ngoại ngân -sách , Tối- cao Pháp- viện không có quyền lấy ra

đề tiêu xài trong những việc khác , ngoài việc xây cất các tòa

án ; hiện thời số tiền hơn 200 000.000$ trong 4 năm trước

và 50.000.000$ trong 1972 vẫn còn nguyên.

Trong kinh-phí 93.000.000$ . đa dự-trù trả lương

cho các vị đi cùng một số thư-ký và lục-sự tại các tòa-án ,

chúng tôi chi đề - pgbị cắt bỏ một kinh-chí là 76 989 000$ ,

như vậy đã là một ngoại- lệ đối với nguyên tắc không cho tuyến

dụng trong năm 1973 , nhưng chúng tôi thiết nghĩ nếu các

tòa án ngành xử án cần có một số nhân-viên thuộc cấp thừa

bành để giúp cho tòa–ấn làm mau chóng công việc cần ích

thì chúng tôi đã để lại một số kinh-phí và chi cắ76.989.000 $

mà thôi .

Sở dĩ có số tiền 109.500.000$, dụng ý của nó là da

du - do một phân tố kinh-phí mới đó, vì số kinh-phí sau khi đi

được chấp thuận tiện khởi người ta có quyền du-di . Nhưng

Hau khi đã du-di mà ấn-định phần nào là tấn công- tác, nếu

không xây cất thì không thể du-di một lần nữa, cho nên mới

có dựr -trù tấn công tác 169.500.000 $ .Như vậy , tại Chương này của Mục Tổi-cao Pháp - viện

di có được tận tuyền một số người dùng để phục-vụ cho cơ

quan xử án , các tòa án. Ngoài ra ủy-ban chúng tôi còn cắt

bớt 15 triệu dành trả phụ cấp làm việc ngoài giờ cho các

Thầm phán.

Chúng tôi thiết tưởng Hạ-nghi-Viện đã chấp nhận một

ngoại-lệ cho Tốt-cao Pháp -viên xây cất những Văn phòng

khang-trang để cho các vị Thần-phán xử án làm việc trong

những văn-phòng tượng-đối trơm-tất, không làm mất uy -tín

ngành tư-pháp thì số tiền 200.000.000đ từ năm 68 còn lại

đến bây giờ , quý vị đó dư đề xây cất chớ khô 8 phải thiếu

thốn , mà chính vì người ta không muốn xây cất , chớ không

phải thiếu tiền .

Tại điều 3. kinh phí đề nghị là 131.360.0 0 $ , ủy ban

chúng tôi đề-nghị 100.000.000$ , và cắt 31.360.0 00 $ về

chi - phí vật liệu, dịch- vụ điều-hành , vì dự-trù quá đáng . Chúng

tôi đã lấy những kinh- phí 1972 để so sánh những chi phí

tối cần -thiết cho các tòa án điều hành thì với một số tiền

100.000.000 $ là vừa đủ .

.

Tại điều 7 , kinh -phí dự-trù là 152,300 00 $. Ủy- ban

de -nghị trong 152.300.000 $ gồm có 169.500 00 0 $ về tận

Cfng tác tại các tòa án, 15.000.000 $ dề mua xe hơi . tv -ban

Ngân-sách đã đề nghị cắt bỏ , còn lại số tiền là 27.800.000$

đề Tối -cao Pháp- việp và các tòa án mua những máy móc ,

máy đánh chữ, những máy tính tối cần thiết cho việc điều

hành của tòa án và đã cắt bỏ số tiền 109.500.000$ về tân

Công tác tại các Tòa-ốn và 15.000.000 $ mua 5 chiếc xe hơi

cho các Thầm- pháp sử dụng. Tồng-số kinh-phí tại Chương

525 dự-trù là 655.531.000$ . sau khi đề-nghị cắt xén thì

có kinh-phí này còn lại là 407.682.000$ .

Sở di đề nghị những kinh phí mới bây giờ là để có

một băng quyền rộng rãi để mà du di trong số 109.500.000$

nếu như được Quốc-hội chấp thuận. Vì vậy , về những sự

chi tiêu cái mục tiêu đã tiếp diễn từ năm năm nay , ủy ban

Ngân-sách đề nghị khoáng đại Hạ-nghi-việp cắt hết số tiền

109.500.000$ đó, đề nếu thật sự mà cần phải xây cất cho

các tòa án thì số tiền 250.000.0 0$ còn tồn đọng tới ngày

hôm nay có thể xây cất được trong năm 1973 , và nếu qua

năm 1974 thì Quốc-hội sẽ chuẩn cấp số tiền tối cần thiết và

tôn công tác hay đại tu bổ các phòng làm việc của các tòa án .

Hơn nữa trong năm 1973 nguyên tắc ủy - ban Ngân -sách

là không chấp thuận cho những chi phí tấn công tác xây cất

nhà mới , vì có sự trùng hợp giữa hai lý do nên ủy-ban Ngân

sách đề nghị Hạ- nghi-viện cắt bỏ số tiền 109 500.000 $ 46Tưởng cũng nn giải thích thêm về điều 7. Như chúng

tôi có dịp thưa, trong năm 1972 Ha-nghi -việp đã dặc cách

chấp-thuận cho Tổi-cao Pháp-việu 1 số tiền 93.000.000$

dề xây cất . Trong số tiền 93.000.000 $ đó trong năm 1972

các vị Thầm-th án Tối - cao Pháp- viện dã tự ý du di một số

tiền 23.746.0 00 $ để tua những xe hơi sử dụng và xin ngân

sách bỏ túc và số tiền đó đã bị bác .

_

Về chi phí mua xe hơi 15.000.000$ , như chúng tôi đã

nói , tất cả các cơ quan công quyền đây không phải là cơ

quan hiến định , đây là các tòa án - đã được phân phối

một số xe hơi của các cơ quan Mỹ thặng dư giao lại , một số

bàn ghế lên đến 20.000 đơn vị được tân trang và phân phối

cho tất cả các cơ quan,

31 Trong số 70.000.000$ còn lại , cho tới ngày hôm nay

phú ng kinh phí mà có hồ 1ơ thủ-tục được đem ra dấu thầu

chi lên tới số tiền 20.000.000 $ tính cho tới cuối năm 1972

chớ không phải ngày hôm nay là 23-11-72 .

Và hơn nữa , từ 5 năm nay Tổi - cao Pháp-viện năm nào

trên giấy tờ hay trên thực-tế cũng đều có mua xe hơi đà

xử- dụng , cho nên năm 1973 chúng tôi xin đề nghị khoáng-đại

Ha -nghi -viện không chấp-thuận ngân khoản 15.000.000$ da

mua xe hơi cần thiết cho Tổi-cao Pháp-việp nữa:Như vậy trong số kinh phí tấn công tác mà Hạ-nghi

viện đã chấp thuận cho Tổi-C80 Pháp-viện tại Chương 525

năm 1972 dã dư thừa một số tiền là 50.000.000 $, và không

phải số tiền đó là số tiền dư duy nhất .

Như vậy tại Chương 525 ủy-bap Ngân-sách đề nghịcắt

xén số tiền là 247.849 0 0 $ gồm có 76.989.000 $ về tân

tuyển nhân viên ; 15.000.000 $ phụ cấp ngoài giờ

109.500.00 $ về dự trù tấn công tác và 15.000.000$ dự

trù mua xe hơi .

Từ năm 1968 cũng dư thừa không xây cất , năm 1969

cũng có dư ; năm 1970 cũng có dư và năm 1971 cũng có dư.

Tất cả những số tiền dự đó đã không được xây cất và bỏ vào

những mục ngoại ngân - sách , thì thử hỏi tại sao năm nay lại

đề nghị một số tiền 109.500.000 $ về tấn công - tác và xây

cấu ? Nếu quý vị cứu xét một cách ti - i cái ky- tktận tình

Chương chót của Mục 3 Tổi-cao Pháp•viện là Chương

505 : các tòa án phong -tuc Thượng Dự-trừ về nhân- viên

tại đều 1 là 10.028.000$ ủy ban xa đề-tghị giữ guyên
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tố đó ; vật liệu và dịch vụ điều hành 13 676,000$ , ủy ban

da-nghị chỉ giữ lại một số kinh-phí là 5,000,000$ mà thôi . ”

Chúng tôi xin kính đề nghị koáng- da Hi-nghi- việc chấp

thuận ngân-khoản cho Mục 3 là 540.9.8.00 $ .

6. VU.CÔNG.Cvà đầu-tư trực tiếp cho các tòa-áp phongtục Thượng,

ty-ban đê- nghị giử y nguyên dụ -tù của Hành-pháp làđề

1.452.000 $. Chúng tôi xin giải-thích tại sao ủy-ban Ngân

tách lại cắt xén tố tiền 8.676.000$,

Tại điều 3, chắc quý vị là Dân - Điều quý vị có về đơn

vị, nhất là những đơn-vị có đồ g bào sắc -tộc, quý vị có dịp

nhận xét các tòa-án phong tục tượng đã điều-hành ra sao ,

có vật-liệu đo điều hành hay không , có trụ-sở dề điều-bành

hay không ? thì chắc-chắn đối với những câu hỏi đó , chúng

tôi tin rằng quý vị trả lời : • không bao giờ CỐ ” .

Trong khi khuynh- hướng chung ta nhằm cắt giảm các

cơ-quan hiến -định cũng như các Bộ, chúng tôi thấy trường :

hợp đặc biệt giờ đây chúng tôi lên đề xin phép ủy - ban Ngon

sách Tài - chánh nghiên -cứu lại ngõ hầu có thể gia- 88 thºm

Ngân-sách cho Tổi-cao Pháp-viện hơn là cái đề nghị của

ủy ban Ngân -sách Tài -chính là cắt giảm xuống mức độ.

540 928.000$.

Nhung từ 5 năm nay , năm nào Chương 505 về các

tòa-án phong tục Thượng đều có dự - ù vật liệu và dị h-vụ

điều hành một số tiền khá to tát , và dầu -tư trực - uếp cũng

có, và vì sự ưu- ái đặc biệt mà khoáng-đại Hạ : ghi-vệu nói

riêng, Quốc- hội nói chung, da thuận cấp cho các tòa-án

phong -tục đó, nhưng trên thực-tể số tiền này người ta đã cu

di dề chi-tiêu những mục khác.

Lý-do chính để thưa với quý vị là vì chúng tôi nhận

thấy từ khi thảo luận Ngân - ách, một trong bóng nguyen

tắc chúng ta đặt ra là chúng ta có thể chấp nhận được

một sự gia tăng cho các cơ quan vào khoảng 30 %

thì trường hợp Tố -Cao Pháp-viện đã bị cắt xén quá nhiều

và do sự cắt xén này , tổng số hi năm nay chúng ta cho phép

thực hiện là 540 928.00 $ lại thấp hơn mức độ tăm 1972,

vì năm 1972 sau khi chúng ta đã b ềurquyết to-chính cho

Tối -cao Pháp- viện , thì cơ-quan này được sử-dụng một phân

khoản là 604.917.000 $ .

Nếu quý vị lấy lại Ngân-sách từ năm 1968 cho tới

bây giờ. quý vị thấy ít lắm là các tòa án phong- ' ục Thượng

được cấp t lắm là 5 chiếc xe hơi , tôi đằng đề bọ các vị

chính-kn các tòa-Ấn phong-lục Thu Tr 8, phư: g thử hỏi các

vị Dân- biểu các đơn - vị từ Tuy n-đức , Darlac , Pleiku , Kontum

là những nơi có lòa- áp plor8-1ục Thượn 8 , quý vị đã có thấy

bao giờ ông Chánh- án tòa án phora -tục Thượng được sử

dụng xe hơi mà ngân sách đã dự trù mua cho quý vị đó hay

không ?Và các tòa án phong-tộc Thượng có đủ giấy tờ là

điều hành hay không ? Và những số tiền khá to tát bằng

năm lên tới 15.000.000 $ đó thì đi vào đâu ?

Chính vì thế , chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn

đồng ý với Ủy ban Ngân -Bách Tay-chánh trong các điều || .

19 về vấn đề cấm tuyển dụng nhân viên mới , tin tuyển nhân

viên , và đều 71-79 tức là đầu tư trực tiếp , xây nhà , xây

cửa, mua xe hơi v v...

Chúng tôi hoàn toàn tán thành các đề- ghị đó của ty.

ban Ngan-xách Tài- chánh. Nhung về các điều 31-39 cá :

Chương 522,525 và 505 thì chúng tôi thấy vật liệu và dịch

vụ đều lành cúng bị bắt xén theo , dù rằng bồi tay Ông CE

tịch Ủy ban Ngân-sách Tà - bánh đã cho chúng tôi biết truy

cả phương tiện xe hơi thì các Tòa- án dã nhận được sự có

di bởi sự chuyền- giao các xe của các cơ quan ngoại-quốc,

nhưng nếu chúng ta cho xe hơi mà không đủ tiền mua xăng

nhớt tu bổ , chắc chắn diều đó cũng gây trở ngại cho cơ

quan này.

Thưa Quý vị , lỏi quý vị tất nhiên là trả lời : số tiền đó

đã được du di đi chỗ khác, nhưng đặc biệt đối với các tòa

án phong tục Thượng, ủy ban Ngấp- vách chỉ cắt một cách

nguyên tắc số tiền 8 676 000$ , về phần vật liệu , còn phần

lượng- đồng nhân viên và đầu tư trực tiếp thật ra không có

là bao nhiêu , cho tên ủy ban Ngânsách đề-nghị giữ những

khoản đó lại .

Tông cộng tại Mục 3 Tổi -cao Pháp-viên gồm 3 chương

trong số dự-thù của Hà h- pt áp là 841 973 000$ , Ủy ban Ngân

tách đề-nghị chấp -thuận ngan-khoản là 540.928.000$.

Vì thế trong tinh-thần phát -hiều với tính cách xây dựng

chung , chúng tôi nghĩ rằng nên tránh sự bều lần là chúng

ta cắt xén quá nhiều đối với cơ-quan này, chúng tôi xin đề.

nghị với ông Chủ- tịch ủy - ban ngân-sách Tài-chánh cũng như

quý vị ủy -viên trong ủy-ban là nếu có thể được xin quý vị

chấp- thuận ít nhất 1 ngán - khoản cũngnhư ngân- khoản tin

1972 là 604,937 000$ hoặc nếu không được như vậy thì

chúng tôi xin đề- Nghị giữ nguyên các đều 31-39 của 3

chương của Tổi-cao Pháp-viện , và như vậy thì tổng số chi

mà chúng tôi đề nghị cho cơ quan Tối -cao Pháp- viện là

600.964,000$.

Trước khi trao lời đề xn quý vị cho biết ý kiến , chúng

tôi xin thưa cùng quý vị hằg nếu người ta không sử dụng

quyền du di một cách vô ý thức, bừa bãi thì các Tòa án

ngành xửuán không bao giờ bị tê liệt vì sự cắt xén ngân -sách

này.

O. HUỲNH-VĂN-LẦU.

Vật-lệu và dịch vụ điều hành , đầu tư trực tiếp đều

được dự - ù trong mức tối cần thiết không bao giờ có vị

thiếu thốn , chi thiếu thốn chăng là những người điều-khiển

các cơ-quan đó tự ý du- di chi-tiêu vào những mục tiêu khác

thì có .

Chúng tôi , với tư-cách là một Dân -bều thác-luận Mục

3 về pháp nhân -sách của 1 ối -Cao Pháp-việp , chúng tôi thấy

có bồa-phận dễ theo dõi và cũng có trách -nhiệm và trình

bày với quý dồng việt nhất là ủy ban nhânách.

Kính thưa Quý bạn đồng viện.
Ngoài ra , nếu kinh -phí này được chấp -thuận thì tôi

down chắc với quý vị là Tòa án không bị tê liệt vì thiếu vật

liệu và dịch vụ điều hành , thiếu những máy móc cần thiết

và điều hành các tòa -ốp , chỉ trừ khi tảo số tiền này không

được chi tiêu đúng mục tiêu thì mới bị tê-liệt.

Cái cơ chế dân-chủ chúng ta là Hành-pháp, Lập-pháp

và Tư- pháp . Tư- pháp lí đệ tam quyền ở trong cơ- hế mà

hằng năm chúng ta đều làm ngân sách. Chúng tôi nghĩ rằng
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về ngân sách của Hành-pháp nếu chúng ta cắt xén , Tống

thống có quyền phúc- nghị, còn về ngân-sách của Thượng

nghi - việp, Hạ- ghi-việp là tự chúng ta cứu-xét để làm ra ,

chỉ có ngân-sách của Tối-Cao Pháp-viện là một cơ - chế độ

tam quyền ở trong cơ chế Quốc-gia thì không có tiếng nói

để có những sự trình bày rõ ràng , khúc chiết trước Hạ-nghi

viện hoặc là Thượng-nghi -viện.

Chúng tôi tính tình với các bạn đồng viện chương 522

điều 11-19 , ủy ban giám 20,000,00( $ và ủy-ban cứu - xét tỉ

mi thấy rằng số tiền này đã bị lạm dụng quá nhiều về công

du ngoại-quốc .

Chúng tôi thấy rằng sau sự trình bày một cách minh

bạch rõ ràng và anh Chủ-tịch ủy ban ngân sách Tài-chánh

Hạ viên lại là một luật-aƯ thì trong ngành nữy chắc anh hiểu

rành rẻ hơn và thấu triệt vấn-đề hơn , nhưng nếu đứng trên

phương- diện đại -diện cho dân và tối năm nghiên-cứu về

ngân-sách chung của Quốc-gia , chúng tôi thấy có bồn-phận

theo dõi để nói lên cái tiếng nói trung-thực,

Chúng tôi rất đồng ý nhưng chúng tôi nghĩ rằng ngoài

việc công du ở ngoại quốc, chúng ta còn phải để cho Tôi

Cao Pháp- viện, có được một số tiền khi di dè có phái- đoàn

thanh-tra tối thiểu của các Thầm-phán hay là các cô g-chức

cao-cấp làph-chánh trong nước họ đi thanh-tra , họ đi thăm

viếng các tòa- án . Cho nên , chúng tôi xin đề-nghị với Ủy-ban

nên cắt giảm 13,000,000$ hơn là cắt giảm 20.000.000$ ,

Chúng tôi thấy tự cắt giảm này hết sức là quan - trọng.

Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta yem-trợ , chúng ta sẽ

cứu-xét ti - mi đề yên-trợ phương-tiện cho một cơ quan tư

pháp để giúp cho cơ quan đó xây-dựng đất nước.

Về chương 525 , điều 11-19 ủy-ban cắt giảm 91.000.000 $

theo lời của đồng viện Chủ-tịch Ủy- ban Ngân sách đã xét

một cách tỉ mỉ thì cho rằng đây là một vị tân tuyền . Chúng

tôi quả quyết mà thưa trình với các bạn đồng việc tăng trong

một năm qua chúng tôi có đến được một vài tòa-án đề can

thiệp việc này , việc nọ , chúng tôi thấy sự thiếu thốn nhân

viên rất trầm trọng•
Quý bạn đồng việc cũng như chúng tôi đều quan-niệm

rằng đất nước của chúng ta hiện nay có bao nhiêu tệ-trạng

của xã hội; nạn cao bồi, du-dang . đi điếm . Người dân chúng

ta ở trong một cái tình-trạng chiến-tranh bất chấp luật-pháp

Hằng ngày chúng tôi đến các cơ quan tư pháp, được thấy

dấy đầy những hồ sơ, những công việc của cơ quan tư-pháp

mà thật ra đối với các : cơ-quan tư-pháp đó chúng tôi phải

nhìn nhận là nó hết sức thiếu thốn.

Một lần nữa trên diễn đàn này, chúng tôi trình với quy

đồng việc thậm chí chúng tôi đến yêu-cầu ông Tòa làm việc

mau lẹ giùm cho dân chúng , thì ông Tòa than rằng không có

phương-tiện , không có người , và chính chúng tôi phải đi can

thiệp với ông Tịnh-trưởng de xin người Thơ-ký , có thể nói

là những dấp-về , những người biết đánh máy yểm trợ cho tòa

án , nhất là ở tòa-án , trong ba ông : Biệp-lý , Dự-thâm, và

Chánh-án , nếu thiếu một ông thì sẽ gây sự khó khăn vô cùng

cho người dân phải chờ đợi .

Cũng như ngày hôm qua kỳi xét đến ngân-sách bồ-tác

của Tổi -Cao Pháp-viện , tôi đã lên đây một lần và tôi đã có

trình với quý bạn đồng viện tig nếu chúng ta yếm-trợ được

cho cơ quan tư - pháp, cho Tổi -cao Pháp-viện tối thiểu có

phương -tiện , thì vấn-đề đó chúng ta cũng giúp đỡ được cho

người dân chúng ta tránh đi cái nạn tốn kém , cái bạn chờ

chực mít thì giờ vô ích .

Những người bị giam giữ , bị tù đày, họ bị ở từ lâu

ngày mà lý ra nếu có đủ người thì họ lại được trả tự-do sớm

hơn . Chúng tôi đề-nghị với ủy-ban Ngân-sách cắt giảm

50,000.000 $ hơn là 91.000.000$. Chúng tôi xin ủy-ban xét

lại sự cắt giảm này.

.

Và chúng tôi muốn thưa tình với quý bạn đồng viện là

hiện nay có nhiều Tòa án đã được đưa lên là Tòa Sơ-thầm

nhưng trong đó có rất nhiều Tòa mà chúng tôi muốn nói điền

hình là tại tỉnh Kiến-phong thì không có dự thầm . Ông Chánh

án phải làm việc Dự -thầa , rồi khi Ông làm Dự-thần thì

đương nhiên ông không được quyền ngồi xử án , phải chờ xin

Tối-cao Pháp-viện đưa một ông Chánh-án .

Về chương 525 , điều 7 -79 , ủy- ban cắt giảm

124,0 0 000$ , còn 27.000.000 $ thì trong đề -nghị của đồng

viện Chủ tịch Ủy ban có nêu lên cho biết rằng vì số tiền ngân

sách của Tổi - cao Pháp-viện hiện nay đã cung đường vào quý

xây cất công-ốc gần 200,000.00 $ .

Có nhiều người tội , lý ra nếu có Chánh- án, có Dự-thầm

thì người tôi có được đưa ta xét xử một cách mau lẹ , người

tội đó có thể bị ba tháng tù mà lại thốt họ tới 6 tháng

hay là một năm mới có một thiên tòa đề mà xin được những

ông Tòa khóc đến xử-ấn dùm . Đó là một điều mà chúng tôi

thấy là vô cùng tai hại cho dân chúng.

Nhưng khi theo dõi thì chúng tôi thấy số tiền nói rằng

200.000 000$ đó chúng tôi không biết là dành cất Trung

tâm Luật-pháp như thế nào -tôi không hiểu chứ thật ra dành

cho Tòa - án thì từ năm 1969, 1970 , 1971 độ sáu mươi mấy

triệu , và năm 1972 độ bảy mươi mấy triệu mà hiện nay Tổi

cao Pháp-viện dã và đang cho xây cất , lắp hoàn thành cuối

năm nay . Số tiền đó , nếu còn dư, khoảng độ vài ba chục triệu,

mà đã có những dự án cho những Tòa-án chưa thể cắt được.

.

Vì lẽ đó , chúng tôi kính thưa với quý bạn đồng viện ,

sự cắt xét của ủy ban Ngân-sách, thật ra ông Chủ tịch cũng

như ủy-ban Ngân-sách da xét một cách hết sức tỉ- mi , chúng

tôi vô cùng tác dòng sự xét đoán một cách rõ-ràng và minh

bạch đó, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng có bồn -phận lên đây

dễ thưa trình với quý bạn đồng viện và chúng tôi cũng yêu

cầu ủy-ban Ngân-sách nên xét lại , giảm với mức vừa phải cho

tất cả ở trong ngân sách này có 33 mục, chúng ta không

tăng cũng giữ được mức độ trung-bình .

Vì lẽ đó , chúng tôi yêu-cầu Ông Chủ - tich và quý bạn

đồng viện ủy-ban Ngân-sách xét lại , và chúng tôi đề-nghị cắt

105.000 00 $ thay vì cắt 124,000,000 còn để lại những

công-tác xây cất Tòa-án một số tỉnh còn đương dở dang , Số

sai biệt mà chúng tôi đề- pgày trước ủy -ban và quý đồng

viện là thay vì Ủy-ban giảm cho Tổi -cao Pháp -viện là

303,000 000$, chúng tôi đề-nghị giảm 199,000,000$.

Nhưng với ngân-sách Tổi -cao Pháp -viện là một cơ.

quan Tư pháp độc lập cũng như chúng ta mà bị cắt xén sai

biệt hơn 9ân - ich vu là 55,000.00 $ , chúng tôi thấy sự

cắt xén này cần được quý công việu xét lại .

Như vậy thì cũng như một bạn đồng viện chúng tôi lên

trước chúng tôi lúc ban bấy là dòng viện Vũ-Công đã đề

nghị Ngân-sách kho ? n đó là 600 000 000$ cho năm 1973

đề yem- trợ cho lối- Cao Pháp - viện có đủ phương - tiện phần
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nào để làm công việc của Tổi-cao Pháp-viện và của các Tòa

án ở địa - phường mà chúng tôi nghĩ rằng , chỉ có những cơ

quan đó khi họ có đủ phương tiện, có đủ nhân - viên , họ sẽ

làm việc mau lẹ và giúp đỡ dân-chúng trong tình trạng đất

nước chúng ta hết sức khó khăn.

chức xã ấp . cũng đều dốt luật , chỉ làm theo những mệnh

lệnh của cấp trên và làm sao cho dân chúng ở địa phương

vui lòng và thỏa mãn tất cả những dòi hỏi của dân -chúng .

do đó đã vô tình phạm luật . Mà kể mỗi lần phạm luật thì

Tòa-ốn chẳng lẽ chỉ có một nhiệm-vụ duy nhất là xét- xử ,

là tống giam liền cấp tốc hay sao ?

1

Chúng tôi mong Quý-vị đồng- viện, nhất là Ông Chủ-tịch

ủy ban Ngân -sách xét lại lời trinh-bày của chúng tôi .

TRẦN-ĐỨC-TRỌNG.

Hiện nay trong đất nước Việt-nam của chúng ta có thể

nói hầu hết dân chúng đã có khá nhiều thành-kiến đối với

một số các tổ chức cơ quan công quyền trong đó đầu tiên

phải kể đến Tòa-án , thứ đến các cơ•quan thuế- vụ , và một

số cơ- quan khác mà chúng tôi tin rằng khi xét đến những

chương mục những cơ quan đó , chúng tôi về đề-cập .

Tôi nghĩ rằng lý là một điều nhưng tình cũng là một

lệ . Khi xét một vụ án hì chúng ta cũng nên nghĩ rằng tình

trạng của những người công chức, cán-bộ các cấp ở tại nông

thôn dốt nát , nghèo đói phải by-sinh , tận tụy by- sinh bảo:

vệ chế độ này , cho những ông Chánh án, những ông Dự

thầm được ăn no ngủ yên , còn dân -chúng thì nghèo đói , quần

quật làm lụng để có tiền nuôi sống gia-đình , phần dư đề

đóng thuế . dc trả lương cho những vị Chính-án và Dự.

thầm , thì thiết nghĩ rằng Tòa- án cũng có bổn phận , ngoài

bổn phận dã minh- định rõ trong Hiến -pháp là xử án . thì Tòa

án còn có nhiệm- vụ nữa , đó là thiệm- vụ về lương tâm chức

nghiệp ; tức là làm sao giáo huấn cho dân chúng hiệu có đâu

là luật -pháp , dâu là tội lỗi .
Chúng tôi cũng đồng ý rằng có rất nhiều vị chánh-án ,

nhiều vị Dự-thầm , nhiều vị Biện- lý chúng tôi đã gặp , chúng

tôi hết sức ngưỡng mộ , hết sức tinh phục về những sự trong

sach, về những công-việc bất kể ngày đêm của những vị đó .

Tuy-nhiên , dư -luận dân-chúng vẫn hoài nghi và vẫn có những

điều tiếng về các Tòa-áp .

Vì vậy trong phần đề nghị của ủy- ban Nhân -sách Tài

chánh , chúng tôi không chủ trương cắt xén như lời đề-nghi

của ủy- ban mà chúng tôi chủ trương giữ lại tất cả các điều

khoản , các điều và các chương, các điều từ 31-39 của tất cả

những chương 522 , 525 và 505.
Vì vậy , chúng tôi ước mong rằng sau phần biểu-quyết

ngày hôm nay , Tổi - cao Pháp-viện lắng nghe tiếng nói của

chúng tôi , của những người dân ở tại thôn - quê cũng như

thành thị để tránh những điều tiếng không tốt về Tòa-án .

Đi đến đâu cũng nghe mọi : gười nói rằng hiện tại những

cơ-quen béo bở nhất là Tòa-án và thuế-vụ.

Tất cả các điều từ 31 - 39 , chúng tôi sở dĩ giữ lại không

phải để cho Tổi-ceo Pháp- viện du di dễ dàng mà chia nhau

xài , nhưng chúng tôi xin giữ lại với điều kiện là phải dùng

số tiền này để in tài liệu giáo huấn cho dân chúng, dẫn giải

luật pháp , phải tổ chức huấn luyện công chức , cán bộ các

cấp về luật pháp , phải tổ chức Tòa-ốn đến với dân nhiều

hơn nữa mà hiện tại chỉ lác đác một vài nơi . Vì vậy , ngân

khoản dành cho Tổi-cao Pháp-viện được chúng tôi kính đề.

nghị với ủy-ban tu chính như sau :

Nghe mà chúng tôi buồn , cũng như chúng tôi buồn

cho cơ quan lập-pháp chúng ta đã mang quá nhiều tai tiếng .

Chẳng lẽ tất cả các cơ quan biến-dynh , chẳng lẽ chế-độ này

đều không tốt như vậy hay sao ? Thành thử-ra chúng tôi

ước mong rằng Tổi-cao Pháp-viện xét trở lại một bằng chứng

mà chúng tôi có thể nói được trong cách -thức tuyen-dung

nhân- viên

1 ) Về chương 522 từ điều 31-39 giữ nguyên .

Tất cả các điều khác, chúng tôi xin đồng ý với ty- ban

tức là mục này còn lại 559.234,000 $.Chúng tôi đã đến Nha Tổng Thư ký Tổi -cao Pháp

viện nhiều lần , có những hồ-sơ đầy đủ điều -kiệny con của

công-chức, con của quần-nhân , con của cảnh-sát phục-vụ hàng

mấy mươi năm trời, thi đỗ bằng Tú-tài xin việc.
về chương 525 cũng từ điều 31 - 39 xin giữ nguyên,

những điều khoản khác chúng tôi đồng ý với Ủy ban và ngân

khoản dành cho chương này là 439.042.000$.
Tòa-án địa-phương chuyển đến , bằng hai năm nhắc tới

nhắc lui nhưng không được thỏa mãn ; trong khi đó có một

vài hồ-sơ khác không biết đi bằng ngó nào, một tuần lễ sau

có Sự-vụ- lệnh bổ nhiệm . Và có lẽ sau phiênhọp này , chúng

tôi lại phải sang Nha Tổng Thư ký Tối-cio Pháp-viện và

hỏi thăm về vấn-đề đó .

Về , Tòa án phong tục Thượng chúng tôi xin giữ nguyên

toàn bộ.

Như vậy tồr g- cộng Ngân sách của Tổi - cao Pháp-việu

là 599.234.000 $ .

Ố, TRẦN-VĂN-SƠN,—

Tại các Tòa án địa -phương có nhiều trị Chánh-án đất

là liêm-khiết , nhiều vị Dự-thần rất là liêm-khiết , nhiều vị

Biện-lý rất là liêm khiết. Tuy nhiên vẫn có những luồng dư

luận cho rằng có những vụ án rất là mập-mờ và có những

sự nghi kỵ giữa dân chúng đối với Tòa án , có sự nghi-kỵ-

giữa các cơ quan công- quyền khác đối với Tòa-án .

Tôi xin đóng gp vài ý kiến về mục 3 liên "quan đến ngân

sách 1973 của Tổi-cao Pháp-viện . Sau khi chúng ta đã thảo

luận ngân sách của Thượng- nghi-viện , Hạ- nghi-viện thì Viện

nào cũng đều bị cắt xén đôi chút.

Mặt khác chúng tôi muốn nói đến thái -độ làm việc của

các Tòa án, Xứ chúng ta là một xứ chậm tiến , 27 năm

chiến-tranh, cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc, còn đâu

là dân- trí , thành thử đại đa số dân chúng đều dốt luật , dốt nát .

Nhưng đến Tổi -cao Pháp- viện thì Ủy-ban Ngân-sách

và Tài -chánh đã có một sự cắt xén lớn lao gần đến 35%.

Tuy nhiên , sự cắt giảm như vậy đưa đến những phản-ứng

thông-thuỜI 8 , một phản ứng bất tự - nhiên là benh-vực và kêu

gọi dừng có cái kén Dulều quá.Một số công chức, cán-bộ các cấp , nhất là những viên
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Nhưng nếu chúng ta đã theo dõi cầa-thận sự trình-bày

của ông Chủ-tịch Ủy-ban Ngan-sách Tài-chánh, và nếu chúng

ta đã bỏ một chút thì giờ nhìn vào những chi - tiết của tập

hồ -sơ bên cạnh thì có thể chúng ta đã có những ý kiến khác,

và rất có thể chúng ta đồng-ệ với Ủy ban Nhân -sách Tài

chính là đã cắt giảm quá ít đối với Viện này .

có vị chánh án còn có vẻ giữ tư cách của mình, còn các vị

Thầm pháp khác ở trong thị - xa chúng tôi thì thật là không

thế nào mà nói được tất cả sự bê tha , sự tham nhũng , sự hư

hỏng của họ .

Kính thưa Quý vị .

.Nếu chúng ta nhớ lại trước khi có Hiển-pháp Đệ II

Cộng- Hòa , hồi mà tất-cả các việc liên quan đến việc xử án ở

Việt-nam đều do Bộ Tư - pháp điều hành, thì nếu chúng tô

Bo - sánh với các cơ - chế liên -quan đến việc xử án sau khi có

Hiến -pháp Bệ II Cộng -hòa tức là sau khi Tổi-cao Pháp-viện

được thành-lập , thì chúng ta nhận thấy một sự khác biệt rất
là có ràng.

Quý vị có thể tưởng tượn một vị dự thầm đi ăn cơm

với một số người bạn, rồi vì không bằng lòng vị chủ quán .

đã kêu vị chủ quán đẳa và lấy cớ rằng một món ăn đã dọn cho

mình một cách không được đàng hoàng đế mà mắng nhiếc bằng

những lời lẽ rất thậm tệ , không xứng đáng là người trí thức ,

rồi khi vị chủ quán đó, vốn là một cơ quan giải ngũ làm nghề

bán quán , không thể nào tự kiềm chế mình được, đã phản

ứng lại một cách mạnh mẽ thì liền sau đó ông ta đã bị vị

dự thầm đó tức là biện lý ký trát tống giam , và mái sau củ

tháng trời mới có thể ra khỏi.

Hồi còn Bộ Tư - pháp, trước Đệ II Cộng- hòa, thì ngành

xử án trực-thuộc hoàn-toàn Bộ Tư-pháp và sự điều hành,

chúng ta nhận thấy không có gì hoàn-hảo nhưng ít phạm lỗi

lãm hơn là từ hồi có Tổi -cao Pháp-viện .

Ở thị xã chúng tôi , có thể nói là những vụ án gì liên

quan đến sự điều tra của dự thầm, thường thường kéo dài

ít nhất là một năm hay là hai năm . Một vụ án rất nổi danh

tại Thị xã Nha trang mà chúng tôi nghi hiện giờ tất cả các

cơ cấu kiên định đều biết , đó là vụ bà Đoàn-thị-Nữa .

Tối cao Pháp-việp là một trong ba định- chế quan trọng

của Quốc-gia , của hầu hết tất cả các Quốc-gia dân chủ hiện

giờ, một phần tập theo lối dân chủ của người Mỹ , thì các

tổ chức quốc-gia dân chủ theo ba định-chế đó đã chứng-tỏ

là rất hiệu-nghiệm , đặc biệt là My-quốc và trong một số quốc

gia khác , nhưng điều đó không có nghĩa là nó đúng và nó

ẽ làm tiến bộ nền dân chủ trong bất- cứ quốc-gia nào khác nữa .

Bà ta được phép mua một chiếc xe đã chạy trên một

lộ- trình nào đó , nhưng sau đó bằng cách này hay cách khác

Ty Lộ-vận đã bán lộ trình độ cho một người khác với tất cả

những giấy tờ ký giả mạo.

Đặc biệt là trong quốc- gia chúng ta , từ hồi có định-cha

da thì ngành xửán là ngành riêng biệt , có những ngân-khoản

tự -trị . và chính vì có cái quyền đó đáng lẽ phải dùng cái

quyềa đó đề mà tiến bộ, đề mà cải tiến ngành xử án , đề

đóng góp với Hành-pháp và Lập-pháp trong công việc xây

dựng dân-chủ thì chúng tôi phải thành-thật mà nói lên cái

phận-xét của mình là Tổi-cao Pháp-viện , cái định-chế độ

đã không làm tròn nhiệm vụ của mình .

Nội -vụ đồ bề và đã được chuyển đến cơ quan Tư -pháp

địa phương để điều tra . Quý vị có thể tưởng tượng cho đến

giờ nầy là đã hơn 24 tháng , và sau khi chúng tôi đắc cử, tức

là sau khi vụ án đó đã kéo dài được một năm , vì tôi có theo

dõi , tôi đã gởi văn-thơ đến các nơi dè yêu cầu xúc tiến cuộc

điều tra , đặc biệt là yêu cầu vị dự thầm địa-phương xúc-tiến

cuộc điều ra để có thể đưa vụ đó ra xử trước một phiên tòa

công khai.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn nói các vị Thầm

phát hiện giờ nằm trong tổ chức Tổi -cao Pháp-viện đều hư

đốn có , nhưng có một điều chúng ta có thể nói mà không sợ

lần lấy là cơ cấu cao nhất là Tổi- cao Pháp- viện , tức là chính

cái Tổi - cao Pháp- viện gồm có 9 vị Thần -phán Tổi - cao, là

mầm móng của tất cả các sự hư-đốn của ngành xử án bây -giờ.

Chắc ông Chủ -tịch Hạ-nghi-viện ở đây còn nhớ là chính

người chồng của đương- ự đi với cái thơ giới thiệu của

chúng tôi với tư- cách là Dân-biều địa phương, đã đèn xin

yết-kiến và đã được ông Chủ tịch Hạ viện tiếp kiến , và với

những bằng chứng mà vị đó đưa ra chắc ông Chủ tịch củaz

đã thấy cái sự việc đó như thế nào ?

1

IT

Quý vị hãy thử nhìn lại với danh từ tự-trị họ đã tự

đề ra cho mình những khoản chi- tiêu rất là phi- lý như

20.000.000 $ một năm cho 9 vị Thâm-phán dùng vào tiền

vâng phản tính trên cán -bản 90 ngày ở ngoại-quốc trong một

năm, rồi thì 20.000.0 10 $ tiền máy bay đề xuất ngoại cũng

cho chỉ có 9 vị Thầm phán đó mà thôi .

Thế nhưng đến giờ này nội vụ vẫn còn nằm đó , nó chi

vì lý do rất đơn giản vị dự thần đó đã ăn tiền của những

người liên hệ. Vì vậy cho nên cứ kéo dài từ ngày này sang

ngày khác, không kết-thúc hồ sơ đề có thể đưa ra xử trước

một phiên tòa công khai như chúng tôi đã yêu cầu ,

Trước đây bạn VũCông cũng như bạn Huỳnh-văn - Lầu

cũng đã yêu cầu ông Chủ tịch ủy-ban Ngân sách và Tài-chánh

nghĩ lại đề mà đặc-biệt là đừng cắt xén những mục, những

điều 31-39 trong các chương 522 , 525 và 505.Điều này không che dấu được ai cả . Và tất cả những

vị Thần -phán ở trong cơ cấu đó đều biết rõ , và khi họ biết

rõ như vậy thì tâm trạng chán nản và dù họ có tinh thần

phuc- vụ bao nhiêu , họ cũng không phục vụ đúng mức được.

Tôi cũng đề cập đến những điều liên hệ trong những

chương 525 và 505 , nhưng đặc-biệt là chương 522 điều 31

39, ông Chủ- tịch ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh Hạ-nghi- viện

chi đe- nghị cắt xén 20.000.000$. đó là tiền dành cho bé

máy bay .

Nhiều vị Dân-hiều tại diễn đàn này đã kêu ca về sự

sinh hoạt của các tòa án ở các tỉnh liên hệ của mình . Ở

thị- xá chúng tôi , có một Ông Chánh án , có nhiều vị dự-thâm ,

tất cả đều là những Thẩm phán .

Chúng tôi không có ý khen hay cho cá nhân , nhưng nếu

nói thẳng thắn những điều nhận xét thì tôi thấy may ra chi

Nếu chúng ta không chấp nhận cái nguyên tắc vì phung

phí ngân-khoản của quốc- gia một cách quá đáng như vậy thì

chúng ta không thể nào chấp-nhan đề nghị của bạn Vũ Công

vừa yêu cầu .
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sự uyền-chuyền đó đã được ủyban Ngân -sách và Tai-chính

ốp - dụng .

Bạn Huỳnh-văn - Lầu có nói rằng trong chương 522 điều

11-19 chi xin bớt 13.000.000 $ thôi , còn đề một số tiền làm

vắng phải cho quý vị Thần-phán Tối -cao pháp- việt có thở

xuất ngoại được , thì nếu chúng tôi không nhầm , những chi

tiết mà chúng tôi đã được nhìn trong tập hồ-sơ này thì

20.000.000$ này chỉ là số tiền vàng phản cho 9 vị Thần

phán Tổi-cao Pháp - ện đi mà thôi ; còn trong số tiền còn

lại , trong số tiền mà ủy-ban ngân sách duy trì tức là số tiền

67.389.0 0$ của điều đó , trong đó có ấn định tiền chi phí

văng phản cho pháiđoàn của Tổi- cao Pháp - viện đi công cán

ngoại-quốc nếu cần , thí dụ như khi có sự mời mọc của

chữug nước khác chẳng hạn

Tuy nhiên , trong Ngôn -sách của Tổi-cao Pháp- viện ,

trong phần dự trù mì Tổi-cao Pháp-viện đề nghị là

841.973 000$ cho kinh - phí năm 1973 và sau khi cứu - xét

ủy-ban Ngân sách Ti-chánh đã cắt bớt trºn toào thẻ ngân

sách kinh-phí dự trù cho Tối-cao Pháp-viện trên

300 000.00 . $.

Với những điều chúng tôi vừa trình bày thì chúng ta

nên cân nhắc kỹ -lường, không nên để cho xúc-động tự - nhiên

vì những con số nó quyết-định cái biểu quyết của mình , Thảo

luận ngân -sách là một sự thảo -luận kho-khăn nhất , vì ngân

tích là con số .

Số kn -phí dự -trừ theo ủy ban Ngân-sách ấn-định là

540,928 , 20 $ chúg tôi thấy rằng sự dụ -tù này có phần ít

hơn là sự chi-tiêu đã được dự-trù cho Tổi-cao Pháp- viện

trong niên - khóa 1972, vì sau khi bồ - tác tài khóa 1972 cho

Tối-cao Pháp - viện , phần Ngân-sách của cơ • quan này lên đến

604.917.000 $ .

Nếu chúng ta thảo luận ngân-sách bằng cảm xúc, bằng

phản ứng tự-nhiên , bằng tưởng tượng thì tôi chắc chắn rằng

những sự phát-hiều của chúng ta sẽ không thể nào chính-xác

được và chi làm ủy-ban Ngân -sách phải trình-bày lại và đôi

khi chỉ là lập lại những điều bọ đã nói một cách vô ích .

Trong sự cắt xén của ủy ban Ngân-sách Tài -chính liên

quan đến ba chương 522 , 525 và 505, chúng tôi xin góp

một vài ý kiến nhỏ dè xin được ủy- ban Ngân-sách Tài-chánh

tái cứu-xét và có thể uyền-chuyên việc cắt xén một phần nào

hợp lý đà cho việc thứ nhất là điều hành của Tổi- cao Pháp

viện không bị đình trệ. và thứ đến là để gia tăng hiệu năng

cho cơ - quan này khi các Tòa-án ở địa-phương đang cần có

thêm một số nhân- viên về Thầm-pháu cũng như thi -hành da

hiệu năng được dồi - dào hơn .Vì vậy chúng tôi mong rằng đã có những chi-tiết ở bàn

cạnh, nếu chúng ta có một đề nghị nào thiết thực,hữu-ích thì

nên nghiên-cứu ký tài-liệu . Tôi không dám phiền lòng bạn

Nguyễn-văn -Quí, nhưng tôi cũng phải thành-thật mà nói rằng .

nếu bạn Nguyễn- văn-Qui, lúc này trong phần phát biểu về

ngân sách Hạ-nghi- Viện ,nếu đã nhìn những chi -tiết về ngân •

tích Hạ-nghi-Viện năm 1973 đề trên bàn này , tôi chắc chắn

rằng bạn Quí đã không nói những điều như bạn Quí vừa

trình bày.

Do đó , chúng tôi xin được gp ý-kiến trong chương

525. Trong chương 525 , chúng tôi thấy rằng ủy - ban Ngân

sách đã cứu xét một cách tỷ mỷ và chi-trích về những sự

du- di quá đáng của Tổi -cao Pháp-việu trong việc thi- hành

kinh-phí của năm vừa qua . Chúng tôi cũng đồng ý với ủy

ban Ngân sách Tài - chánh trong việc cắt xén đó.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi nói rằng sự sử-dụng

ngôn-sách Hạ-nghi- Viện Băm 1972 và cho năm 1973 này sẽ

rất là dàng hoàng; tôi chỉ nói rằng những cái gì tôi nhìn

giấy tờ đó thì nó có thể gọi là đàng hoàng . vấn đề du- di, vấn-

đề sử dụng đem từ điều này sang điều khác , từ chương này

sang chương khác, lại là vấn-đề khác.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy lýdo của Tổi - cao Pháp- iện

khi nêu ra một phần kinh-phí dự-trà đề dài-thọ các chi-phí

di- chuyền và phụ-cấp váng-phản cho các chính Thăm-phán

và công-chức thuộc ngành xử án thanh tra các tỉnh cũng như

một số những phái-đoàn đi quan-sát và tu -nghiệp tham-dự

các Hộiđồng Quốc- tế ở ngoại-quốc, chúng tôi cũng nghĩ

rằng trong năm vừa qua , rất tiếc là các Thần - phán xử án

không được Tổi-cao Paáp- viện dự trù cho những sự tu - nghiệp

hay là những sự học hỏi thêm cần thiết cho một số quan

phán .

Đề kết-luập , tôi chỉ mong thoáng-dại , vì lý do tiết -kiệm

ngân-sách quốc-gia , không nên dà tình-cảm mình lôi kéo và

chấp- thuận những ngân-sách vô ích cho bất cứ một Việu nào .

cho bất cứ một cơ sở nào chứ không phải là riêng gì Tổi .

cao Pháp- viện . Cuối cùng chúng tôi thinh- cầu và kính xin

khoáng -đại ủng -hộ và chấp-thuận đề- nghị ủy-ban Ngân-sách

Tài -chánh Hạ-nghi-viện .

B6 là một điều rất đáng tiếc cho việc điều -hành của Tôi

cao Pháp- viện , nhưng dù sao thì sự cắt xén tất cả là

44.520.000$ cho chương 522 là sự cát xét quá nhiều . Do

đó, chúng tôi xin đề nghị cùng với Ủy ban Ngân-sách và Tài.

chánh một sự cắt xén vừa phải và đúng mức dự trù cho kinh

phí năm 1973 của Tổi -cao Pháp- việu trong chương 522 này

là 6.354.000$ mà thôi .

Ô. TRẦN-MINH-NHỰT.

Trong phần góp ý về mục 3 Ngân-sách của Tổi-cao

Pháp -viện, chúng tôi có một số quan-đề đề góp cùng với

ủy-ban Ngân-sách và Tài -chánh.

Trước hết chúng tôi xin nói quan- điểm của chúng tôi là

rất đồng : ý những tºu -chua của ủy ban Ngºn - lách và Tài

chánh khi cứu xét dự thảo Ngân sách 1973 , và cũng chính

vì những tiêu chuẩa đó đã diều - hướng cho ủy ban Ngân-sách

Tai-chánh và cắt xén những phần ấn-định không đúng mức.

Đến chương 525 , về các tòa -áp ở địa -phương chúng

tôi cũng xin xác -nhận rằng Tối-cao Pháp-viện là một cơ -chế

hiển - định có một số cơ sở ở địa-phường rất nặng nề cần phải

điều hành. Ni chúng tôi không làm thì hiện nay có khoảng

trên 40 tòa án mà Tỏi-cao Pháp-viện cần phải điều-hành , và

có một điều mà chúng tôi không thể chối cãi được là hiệu:

năng của các tòa án do hiện nay rất là ít on so với nhu cầu

của quầa-chúng.

Tuy nhiên , có một điều mà chúng tôi nghĩ rằng ủy - ban

Ngân-sách và Tài-chánh cũng phải uyền-chuyền , mềm dẻo

trong vấn-đề cứu- xét của mình và chúng tôi cũng thấy rằng

Cũng như bạn Huỳnh-văn - Lầu phát-hiều ý kiến vừa rồi

tại đây , là có những việc thay vì những người liên hệ đến

tòa án có thể được tòa-án xét xử một cá ca nhanhỏchóng hơn,

nhưng vì sự thiếu hụt nhân-viên , sự điều-hành chậm chạp
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của tòa-án mà họ bị ở tù hay bị giam- giữ một cách oan uồn :

quê lâu.

17 triệu rưỡi người dân miền Nam tự-do , Ha-nghi-viện chúng

ta phải tận lực cố gắng bảo vệ và củng cố gio- trị của các

định -chế biến-định trong tinh -thần tốn-trọng Hiếu -pháp.

Do đó mà kinh- phí dự-trù cho Tổi-cao Pháp-Việu đà

tận tuyền các nhân viên liên quan tới chương 525, chúng tôi

xin tv-ban cứu xét lại trong việc cắt xén 91,989.000 $. trong

việc tân tuyển nhân viên , và rằng chúng tôi thấy trong năm

1973 dù muối dù không Tố -cao Pháp- viện cũng phải tuyên

theo các Tuầa-phán , lục -sự, Thơký củag như Thơ-ký đánh

máy đà điểu - hành công việc các tòa-đa trên toàn quốc.

Một trong các định -chế biến- định tối quan - trọng của nền

đệ nhị Cộng -Hòa Việt-nam là Tổi- cao Pháp viện đi được

thiet-lập và xây -dựng trên cán- bin Hóa•pháp ngày L4.1961 .

Sự hình thành cơ quan Tư pháp tối cao này từ ngày 22.10.1968

đi danh dấu một bước tiến quan trọng của nền dân chủ Việt-ban .

.

Tối-cao Pháp - giận là điều trung tốt đẹp của một quy

Tr- pháp độc-lập bốn cạnh hai công quyền Hình- pháp LẬP

pháp. Lần đầu tiên , sự độc-lạp của quyền Tư-pháp đã được

Hiếu-pháp đệ nhị Cộng hòa công nhận ,

Do đó chúng tôi xin trong chương 525 , nhất là phần xây

cất , dự - trù xây cất cũng như là tu sửa các tòa -án ở đa

phương hiện nay, chúng tôi xác nhận rằng Tổi-cao Pháp-Việp

cần phải tu -bô một số các tòa án thuộc tòa sơ thần Ngh

thuận , tòa sơ-thần Bình- tuy cũng như việ : xây cất thêm các

tòa- án dự -tù cho những nơi chưa có tòa án . Do đó, chúng

tôi xin ủy ban Ngân-sách và Tài- chính cứu xét lại việc cắt

xóa trong chương 525 lien-quan đến các tòa -án ở địa phương.

Tuy nhiên sự độc-lập của quyn Tr-pháp trên lý thuyt

chưa đủ.Nhiệm-vụ của quốc- hội chúng ta là làm thế nào giúp

cho các cơ quan Tư-pháp hoạt-động hữu- hiệu đà bảo vệ các

quyền tự-do cá- nhân sự công bằng xã hội.

Về chương 505 liên quan đa các tòa án Phong tục

Thượng , kinh-phí dự trù là 13.676.000 $, ủy-ban Ngân-sách

chi cấp có 5.000.000$ mà thôi thì chúng tôi nghĩ rằng đối

với các tòa án phong tục Thượng này, chúng ta không vì những

sự điềuhành sai lầm của Tốt-Cao Pháp? viện mà chúng ta cắt

xóa một cách qui đúng.

Vì vậy tôi thiết -thu đề nghị quý đồng - viện chap- thuận

cấp phương tiện đầy -đủ cho Tổi- cao Pháp-in thi - bình tốt

dẹp các nhiệm-vụ nặng nề do Hiến -pháp giao phó cho cơ - quan

nầy, từ nhiệm vụ bảo hiểm, nhiệm-vụ quản-trị ngành Tư-pháp

đến nhiệm vụ phá da và giải-tán cá s chánh- ding hoạt-động

bất hợp - pháp..

Chúng tôi nghĩ rằng những sự chi- trích của ủy-ban Ngân

tác Tài-chính lien-quan tới việc điều hành của Tốt -cao Pháp

Hiện khiến cho Tỏi-cao Pháp-viện trong tài-khói tới , năm

1973, đó thay đổi việc điều hướng của mình, làm thế nào cho

việc du di :

Tôi cũng xin đề-nghị quý đồng- viện dành cho các Tòa

án một ngân-sách xứng đáng với vai trò của cơ-quen thi-phan.

Nói tóm lại , với niềm tương kính đối với các cơ quan Tư

pháp, tôi xin quý đồng - viện xét lại đề- nghị cắt xét quá đáng

ngân -sách của Tổi-cao Pháp- viện, nhất là các chương đều

sau đây :

Thứ nhất, không ai nguyên tắc ;

Thứ hai, không có những sự lạm dụng. Chúng tôi nhận,

- mạnh : không có những sự lạm dụng trong những sự du di

06.

Chương 522 : cơ - quan Trung- rợng và phụ -cấp váng -phản,

nếu Hạ-nghi-Viện cắt hết 20.00 5.000$ thì quý vị Chủ tịch

và Thâm-phán Tổi - cao Pháp- viện không thể đi kinh-lý do

thanh-tra và kiềm-soát hoạt động của các tòa-ác , cũng như

không thể tham- dự các hội nghị Tư pháp Quốc-tế.

Do đó, chúng tôi xin đe-nghị ủy-bau Ngân -sách Tài.

chánh xứ nguyên kinh-phí dự-trù tro 3 chương 505 cho các

tòa -đa phong-tục Thượng. Với những ý kiến đóng góp chân

thành, chúng tôi muốn xây dựng cho một sự điều hành được

tốt đẹp cũng như gia tăng hiệu năng cho các tòa-án . Chúng

tôi xin ủy-ban Ngân-sách Tài - chanh ghi nhận và cứu xét .

Về chi-phí điều hành và mua sắm dụng-cụ,tôi đề nghị

quý đồng- viện chi cắt giảm một phần mà thôi..

Chương 525 các Tòa-áo . Và điều l : nhân viên tận

tuyền, chúng tôi nhận thấy đề nghị của ủyban Ngân-sách không

hợp-lý vì lẽ nếu cắt hết 91.981,000$ thì Tôi - cao Pháp- in

không thể thiết lập thêm một tòa - án nào cả da phục vụ dân chút
Ô. DƯƠNG-THANH-TỒN.

Tôi xin mạn phép được trình bày vài ýkiến thô thiền

về đề- nghị của ủyban Ngân-sách Tài-chánh cắt xén ngân-sách

của Tổi -cao Pháp - Viện trên 3000.00,000$.

Ngoài ra , trong số ngân khoản 91.981.000$ được dự

trù còn có phần ngân-khoản và nhân-viên đã được Quốc hội

chấp-thuận cho tuyển dụ 8 trong năm 1972 nhưng chưa kịp

thực hiện , như trường hợp 20 Thần-pháp vừa trúng tuyển

vì sắp được bồ-nhiệm . Vì vậy tôi đề - nghị quý đồng vận

xét lại điều này .

Nhận xét đầu tiên của tôi là sự cắt xén quá đáng ngân

tích Tổi - cao Pháp - iện chắc chắn sẽ làm tê liệt hoạt -động

của ngành Tư-pháp . Điều này sẽ có một hậu quả vô cùng tai

lại cho chế độ đẹ-phi Cộnghòa hiện tại .

자

Kính thưa Quý vị ,

Và điều 3 và điều 7 , tôi đề -Nghị Hạ-nhi-iệm chi cắt

giảm phần nào mà thôi để các tòa án có phương tiện hoạt

động và có trụ -sở trang -nghiên xứng đáng tại các địa phương

hầu thực thi một nềa công lý gần dân .

Trong cuộc đấu tranh chính-trị sắp đến , Hi -trò của cơ

quan biến-định cực- kỳ quan trọng. Đó là bức tường sắp chống

đỡ vững chắc chê-độ hợp liên và hợp-pháp của Việt-nam

Cộng hòa trước ý đồ đen tối của Cộng-sản.

Trước khi dứt lời , tôi tha thiết kêu gọi quý đồng việt ,

trong niềm tương tính đối với các cơ quan Tư-pháp. dành

cho Tổi-cao Pháp viện một ngân sách xứng đáng là có thu

Đoàn-thành tốt đẹp các nhiệm vụ khó khăn do Hiếu- pháp

giao phó.

1

Või ý thức đó, và với tư cách đại-diện hợp-pháp cho

6
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O. CHỦ-TICH nếu dề -pghị này không được khoáng - đại Hạ -nghi - việc chấp

thuận, chúng tôi xin đưa ra dà -nghi thứ nhất của bạn Vũ .

Công và bạn Trần-đức-Trong số tiền kinh- phi lên

599.234.000$ .

Không còn động việc nào phát biểu ý kiến nữa , chúng

tôi xin phườf g lời cho ông Chủ-tịch ủy-ban đúc kết và đưa

đề nghị dề khoáng đại biểu quyết ,

6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chi-tịch Ủy-ban Ngân sách

Thi - chánh ) .

Và sau đó, nếu đề nghị này được chấp -thuận , chúng tôi

để đưa ra khuyến cáo đề xu bieu-quyết. Trong trường- hợp

de- gi thứ hai không được chấp-thuận với đa số cần thiết,

chúng tôi xin đưa ra dề-nghị của bạn đồng việu Huỳnh-văn

Lẩu tông số kinh-phí lên tới 642.716.000$ .
Sau lời trình bày của tất cả các vị Dần-biều lên diện

đàn này liên quan đến Mục 3 Tổi- cao Pháp-viện , chúng tôi

nhận thấy cho tới giờ này những đề nghị mà được cụ-the

hóa bằng con số thì có các đề nghị sau đây :

Nếu đề-pghị này cũng không đủ tục tố thì chúng tôi xin

đưa ra đề nghị của bạn Trần - minh- Nhật mà lát nữa đây

chúng tôi sẽ trình đọc trước khoáng-đại Hạ-nghi- viện . Chúng

tôi kính xin ông Chủ -tich và quý vị đồng việt vui lòng biểu

quyết về dề-nghị của ủy-ban chúng tôi .

1 ) – Đề nghị của đồng - viện VũCông và được bạn

đồng viện Trần-đức-Trong yêu trợ.

Chương 522 tổng số tinh -phí là 116,766.000 $.$

-

Chương 525 tông số kinh- phí là 407,682.000 $.

Trong khi chờ đợi bạn đồng việp Trần - minh - Nhựt dưa

những con số của bạn đề-nghị , chúng tôi xin nói đề nghị của

bạn Vũ-Công là tái lập kinh-phí tại điều 3 chương 522 , tái

lập kinh -phí của điều 3 chương 525 , tái lập kinh- phí điều 3

tại chương 505 và điều 7 tại chương 5 15. Tổng cộng số

ngân-sách đề-nghị Mục 3 Tô -Cao Phap -viện 599.23.000 $.

Đề-nghị này có kèm theo một khuyến -cáo :

Chương 50% tổng số tinh-phỉ là 16.480.000 $.

Tổng cộng tại Mục 3 là 540.928.000 $.

O. CHŮ-TICH.-

Phải dùng ngân-khoản ở diều 3 trong tất cả các chương

Ít nhất là 50% tổng số về :
Chúng tôi xin đưa đề-nghị của ủy-ban ra đề khoáng-dại

bieu -quyết trước. Nếu không có kết quả , lần lượt chúng tôi

sẽ dựa đề nghị của một số quý đồng viện ra.a) la tài-liệu giáo huấn giảng dạy luật -pháp gởi đặc

tận tay dân chúng .

b ) Phải phối hợp với Hành-pháp để tổ chức liên -tuc

các khóa huấn-luyện công-chức , cán bộ các cấp về luật pháp

ngỏ hầu dầy mạnh công-tác tranh-thủ nhân tâm .

Quy động viên nào chấp-thuật số kinh - phí là

540,928.000$ cho Mục 3 của Tổi - cao Pháp- viện , xin giơ

tay.

c) Phải tổ-chức liên tục các phiên tòa lưu động trong

kệ sách Tòa-án dặn với nhân dân .
59 vị chấp thuận

13

2 ) Đề nghị thứ hai là của bạn đồng viện Huỳnh-văn
Lầu :

Như vậy Mục 3 đã được khoáng- đại chấp thuận thông
- Tại điều 1 , để lại số kinh - phí là 73.743.000$ , chương

522 .
qua

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng việt ,
- Chương 525 , tại điều 1 để lại số kinh- phí

321.437.050 $. Điều 7 để lại số kinh-phí 46.500.000$ .
(Vỗ tay )

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-việp.)
Chương 505 tại đều 3 đi lại số kinh-phí là

6.700 000$. Tổng cộn& các đề -rgbị của bạn Huỳnh- văn- Lầu

sau khi tu -chính kinh phí tại Mực 3 Tối - cao Pháp- Viện sẽ

lên tới số tiền 642,760 ) $ . Chúng tôi xin phúc- trình kinh-phí tài -khóa 1973 của

Mục 4 : Đặc biệt Pháp- viện , Chương 521 , tổng số tinh- phí

dự trù là 9.827.00 $ . Tồng-sổ kinh- phí cho tài-khóa 1972 là

450.000 $. Như vậy có sự gia-zăng là 5,716.000 $ , tỷ lệ là

139,40% . Tổng số tinh-phí trên được phân chia như sau :

1

Chúng tôi xin bạn đồng viện Trần- ninh-Nhật vui lòng

cho chúng tôi biết những con số .

Thưa ông Chủ- tịch ,

Điều 1 - Lương bồgnhân viên dần chính : 1.967.000 $

Vì theo thứ tự những đề-nghị tu-chính , đề nghị của bạn

động viên Trần-minh- Nhực là sau đề nghị của quý bạn Vũ

Công, Trần-đức- Trong và đồaº -viện Huỳnh-văn- Lầu .

Điều 3.- Vật-liệu và dịch-vụ : 1.680.000 $.

Điều 7.- Đầu-tư trực-tiệp : 180.000$.

Chúng tôi thay mặt cho ủy ban Ngân-sách Tài - chánh

xin lưu 8ứ ý kiến của ủy -ban đề-nghị ngân-sách của Tỏi-co

Pháp- Việp ở Mục 3 tầng -số tiền là 540.928.000$ . Sau đó ,

Đối với Mục 4 Bầy , ủyban chúng tôi xin có một đê

nghị sau đây :
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Về điều 1 , đối với tổ kinh - phí dự tù là 7.967 00 $ .

ủy ban chúng tôi xin đề nghị chấp-thuận 2.500.0 $, nghĩa

là có cắt-giảm 5.467,000 $ dề Đặc-biệt Pháp-Việp tự lựa chọn

hoặc không tuyển thêm phân-viên , hoặc bãi bỏ chức-vụ Đồng

lý Văn -phòng xét ra không cần-thiết .

Trong điều l tại Mục 4 cố dư vù một kinh phí là

7.967.0 20$ trong đó có 3 200.00 $ theo dự trù của cơ:

quan hành chánh Đặc biệt Poán- Tiện là dề cho các vị Thần

phán đặc biệt Pháp-việu xuất ngoại trong năm 1973 mà ủy

ban ngân sách đã đề-ighị cắt giảm khoản đó ,

Đối với điều 3 , vật liệu và dịch vụ : kinh- phí dự -trù

là 1.680.000 $. ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị giữ lại

1.000.000 $ và xin cắt giảm 680.000$ về dịch-vụ vậtyliệu .

Lý-do là dự trù quá cao .

Cho nên , như quý vị thấy, trong số dự trù là 7.967.000$

đó đã bị cắt 3,200,000$ về tiền xuất ngoại của các Thánh

pháp Đặc biệt Pháp-viện .

Đối với điều 7, kinh- phí dự trù là 180.000$. Ủy ban

chúng tôi xin đề nghị chấp-thuận 40.00 $ mà thôi , nghĩa là

cắt giảm 140.000 $. Ngoài ra , đối với ngân khoản

22.000.000 $ đề -pgbị dì mua nhà , làm tru-sở dự trù khi

hoàn tất thủ tục đoạn gái bất động sản, ủy ban chúng tôi xin

đề- nghị Hạ- nghi- viện khuyến cáo đừng dự -tù mua nhà cửa.

Phần còn lại thì ủy-ban chúng tôi nhận định rằng đối

với một cơ quan gọi là Đặc biệt Pháp-viện đáng lẽ chỉ có

một văn phòng duy nhất cũng đủ để điều hành một công việc

mà bằng năm không có gì cả , nhưng cơ quan này có một số

nhân viên gồm Đồng- lý Văn-phòng, 9 nhân viên chính ngạch,

9 nhân viên công nhận , tổng cộng là 19 người do không

làm việc gì cả.

Tóm lại , đối với chương 521 Mục 4, tổng số kinh - phí

dự trù là 9.827.000 $, ty- ban dề- nghị cắt giảm 6.287.000$.

Vì vậy , ủy- ban chúng tôi đồng ý cắt thêm vào số tiền

dành dà trả lươnf cho những người đó, và dề cho cơ quan

đặc trách về hành chính Đặc-biệt Pháp - viện phải bệp mà hủy

bỏ số nhân viên không cần thiết cho hoạt động của Đặc biệt

Pháp" việp, và ủy ban chỉ đề tại Điều 1 số tiền là 2.500.000$

mà thôi.

Tổng kết , ủy ban chúng tôi kính đề nghị quý đồng viện

bieu-quyết chap- thuập kinh- phí cho tài - khoá 1973 của Mục

4 đặc biệt Pháp viện với tổng số là 3.540,000.000$, thay

vi 9.827.000 $ .

O. CHỦ-TỊCH.

Tóm lại , chúng tôi xin nói rõ là số tiền 3.200,000 $ theo

lời thắc mắc của bạn Nguyễn - righ- Băng là số tiền không

phải là trả lương cho các Thầm-phán Đặc-biệt Pháp- viện

gồm Dân-biều và Nghị-si , thư g số tiền đó dự trù dề các vị

đó xuất ngoại mà ủy- ban Ngân -sách đã cắt số tiền đó.Quý đồng viện nào có ý-kiến về Mục 4 Đặc biệt Pháp

việp, chúng tôi kính mời lên diễn đàn.

O. HUỲNH-VĂN- LẦU.

O, NGUYỄN- MINH-ĐĂNG.

Chúng tôi lên đây để nói có cái vấn đề có thể làm cho

anh em hiểu lầm khi nói rằng số kinh phí dự trù ở đây là dạ

trả lương cho Đặc-biệt Pháp-viện . Thật ra , năm rồi tôi cũng

có đắ : cử dự khuyết Hội-thấm Đặc -biệt , tôi cũng có đi họp

vài lần ..

Sau khi ủy ban trình bày về việc cắt giảm Mục 4 nơi

Chương 52 : Đặc biệt Pháp - viện , nhưng đặc biệt là Thuyết.

trình- viên trong ủy ban có nêu lên tầng ở đều có một ngân

khoản 22 triệu đề- gbị đề mua nhà làm trụ- vẽ được dự

trù khi hoàn tất thủ tục đoạn gái bất động sản , chúng tôi

nghi tăng trong khoản 22.000.00 0$ này, nếu chúng ta đưa ra

khuyến cáo tb1 , như tôi đã trình bày sáng nay , sẽ không có

hiệu nghiệm gì cả bởi vì khuyến cáo mình đưa ra nhưng mà

theo bay không là quyền của họ và mình không thể bắt
buộc họ được.

Thật rõ , tới giờ này chúng tôi không thấy có phụ cấp

boặc lãnh tiền bạc gì hết , cài có một việc là nối Ong Hội

thầm Đá : -biệt Pháp - viện có được Tổi- Cao Pháp- Việp may

cho một cái áo với một cái máo .

Tôi xin nói thẳng rằng Hạ-nghi -viện không chấp thuận

22 000.00 $ chớ không phải là khuyến cáo . Đó là điều thứ

nbúr,

Còn về vấn- đề phân-viên của Văn -phòng thì sản đáy

tôi cũng trình bày với Ông Chủ tịch Ủy ban Ngân -sách là

năm rồi ủy ban Ngân-sách Hạ-nghi - viện cũng có ra một khuyến

cáo nói rằng Đặc- biệt Pháp-viện là cơ cấu tượng trưng mà

còn có nhiều nhân-viên hành chính. Thật ra , tôi thấy họ

không có làm gì thinh thoảng có một vài phiên họp của Bạc

biệt Pháp-việu , và trong phiên họp đó chúng tôi cũng không biết

anh em nhân viên làm những chuyện gì .

Điều thứ hai mà tôi thắc mắc là vì báo chí có đăng .

mà tôi nghĩ rằng điều này làm cho quý công việc cũng bở

ngờ, là quý vị Hội-thấm Đặc biệt Pháp-viện đều là Nghị-HÍ

và Dân biểu, thế mà ở trong Mục 1 có dự trù kinh phí trả

lượng cho Hội-thấp Đặc biệt Pháp -việu là 3.200.000$. Tuy nhiên , đó là một cơ chế của quốc gia đặt ra , nếu

không có chuyện gì thì thôi , nhưng nếu trong một giai đoạn

nào đó có chuyện thì lấy người đầu ra mà dùng. Vả lại , đây

là một cơ - quan hiến định . đã được Hiến-pháp minh định rõ

ràng.

Mặc dầu ủy-ban có cắt giảm , nhưng chúng tôi muốn hỏi

rằng quý vị Nghị-si và Dân-bều đã lãnh lương ở tại Quốc

hội rồi , sao lại còn yêu cầu lãnh lương bên Đặc biệt Pháp

viện ? Chúng tôi không hiểu đây là Nghị-xi hay Dân- bều

nào đã đưara đề-nghị này để báo chí đăng . có thể làm

phương lại cả Hạ-nghi- viện chúng ta.

Vì vậy số nhân viên mà Đặc biệt pháp viện tuyển dụng

vào đây là do quyền của ông Chủ -tịch Tổi-cao Pháp-Viện kiểm

Chủ -tich Đặc biệt Pháp viện . Bây giờ với số kinh phí này

nếu ủy-ban ngân sách cắt đi thì chúng tôi không hiểu rằng

những nhân viên đã truyền vào đây sẽ phải giải quyết như thế

tạo cho một cơ chế của Quốc-gia thư thế này .

6. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ- tịch ủy-ben
Tài-chánh).

ngân-sách
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Đó là tín đồ thứ nhứt. Vấn đề thứ hai là có một số quý

bạn đồng viên nêu lên về số tiền 22 00 1.000 $ . Hinh aber

22. 00,00 $ này là của Đặc biệt Pháp viện nhi vô đây là

để ghi nhớ chớ thật ra không có dự trù trong ngân sách.

Nếu chúng ta đem ra thảo luận vấn đề này, chúng tôi nghĩ

rằng nó không phải là một vấn - đề về cho chúng ta thảo luận .

Mục 5 gồm một Chương mà tổng số ti h -phí dựtù là

8 triệu , so với 6 triệu đã biều -quyết cho tài- khóa 1972 thì

có gia tăng 2 triệu . Tồng-số kinh-phí trên dự -trù phân -phối

cho 3 điều :

Điều 1 , lương-Đồng phân-viên dân-chính : 2.815.000 $

Điều 3, vật-liệu và dịch-vụ : 4.380.000$

Điều 7. đầu -tư trực-tiếp : 805.000 $.

Nhưng có một điều mà chúng tôi muốn trình với quý

bạn đồng việc là khi quý vị Nghị-si và Dân-biều đắc cử

vào Đặc biệt Pháp Điện thì có họp tại trụ sở của Tối-cao

Pháp-viện . Các vị Nghị-si , Dân -biều có nói rằng đối với

một cơ chế của Quốc-gia, dù là một cơ chế để tượng trưng

thôi, nhưng không thể nào nó ở đậu bạc với một cơ sở khác

được, vì làm như vậy nó sẽ làm mất đi ty-quyền của Quốc

gia .

Trong Mục 5. Chương 523 này, Ủy-ban chúng tôi
xin de oghj :

.

Do đó , tất cả các vị Nhi -si, Dânbiểu không bằng lòng

đặt chup một Văn-phòng với Văn - phòI 8 của Tổi-Cao Pháp

viện , vì nếu đặt chung thì cơ chế này sẽ đặt dưới sự điều

hình và có thà lệ-thuộc Tổi-cao Pháp- viện •

- Đối với điều 3 , thay vì dự trù kinh phí là

4.380 000 $, ủy ban chúng tôi xin đền bị chỉ chấp-huận

2.50 0.0 +0$, nghĩa là cắt giảm 880,000$ về chi - phi vật

liệu và dịch- vụ điều- hành cơ quan đã dự -trà quá mứ" , hơnbon

nữa Hội -đồng Thầm-pháp thinh thoảng họp một lần và không

có cơ sở điều hành.

Vì vậy, sau khi trả cơ sở cho Hoàn - Mỹ” , nếu bây

giờ có dự trù ngân sách đã mua một cơ sở đà lạm Văn

phòng cho Đặc biệt Pháp-viện thì tôi nghi hằng đó cũng là

một cơ sở của Quốc- gia.

Về điều 7, với tổng số kinh phí dự trù là 805.000 $. ủy.

ban chúng tôi xin đề -pghị chấp- huận 185.000 $, nghĩa là cắt

giảm 620,000 $ về các dụng cụ văn phòng máy móc , dự

tù vô ích cho cơ quan.

Sắn diy tôi cũng xin nhắc lại là đây chỉ là một trường

hợp chi phí mà thôi chứ không phải là dự trù trong ngân

sich.

Tổng kết , đối với Chương 523, tồng-số kinhphí dự trù

là 8 triệu . Ủy ban chúng tôi xin đề-nghi cắt giảm là

2.500.000$ và ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị cùng Quý đồng

viện bều - quyết chấp-thuận cho Mục 5 tầng- số kinh phí là

5.5000.000$.Xin cảm ơn Quý vị .

O. CHỦ- TỊCH.
O. TRẦN- MINH-NHỰT.

Nếu không còn động viên nào có ý kiến nữa , chúng tôi

xin trao lời cho ông Chủ-tịch Ủy ban đúc-kết .
Chị g tôi xin phát-hiều ý kiến về Mục 5, Chương 523.

Nhân khi tháo-luận về Hộ - đồng Thần-phán , chúng tôi xin

phá biều ý kiến của chúng tôi liên-quan đến quy-chế của

Thầm-phán và trong đó ấn-định thành- phần của Hội- đồng

Thần-phán.

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy ban ngân-sách

Tài-chánh).

Đối với Mục 4 không có vị nào đề-nghị tu -chính, chúng

tôi xin khoáng-oại Hạ nghị-viện bều -quyết đề-rgbị của ủy

ban ngân sách Tài-chánh Hạ- nghi - viện kinh phí của Mục 4

là 3,540.00 0 %.

O. CHŮ- TICH .

Chúng tôi cũng may mắn đã có dịp được tiếp - xúc với

một số các vị Thầm-phán của cả hai ngành Công-tố và Xử

áp, và rất làm tiếc là hiện nay các quy -chế đó , sau ba năm

Hạ-nghi - việu đã chung-quyết và chúng ta đã chuyển các quy

chế đó đến Thượng-nghi- viện vì rằng quyền lợi của các vị

Thầm-phán cả hai ngành Công-tố và Xửuán đều được áp

định một cách minh-thị trong các quy-chế đó , nhưng không

biết vì một lý do gì , có lẽ thầm kín , nên các vị Nght- , nhứt

là vị Chủ-tịch Ủy-ban Tư - pháp Định-chế của Thượng Nghị

viện , trong nhiều năm qua đã không đưa các quy -chế dó

đề thảo -luận .

Quý đồng viện nào đồng ý chấp-thuận kinh-phi

3,540.000$ cho Mục 4, xin giơ tay.

62 vị chấp -thuập
Nơi đây chúng tôi xin tỏ bày sự bất mãn của chúng tôi và

chúng tôi thấy rằng thái-dộ do của Thượt g-nghi - viện nói chung

và của các vị hữu trách trong ủy-ban Tư-pháp Định-chế Thượng

nghị viện nói riêng , là một thái-độ không chính-đáng. Thái

độ của họ không chính-đáng trong việc gọi là “ ngôm tôm” các

dự-luật ấn -định quy-chế của Trầm-phán Xử - án và Công-tố.Như vậy Mục 4 đã được khoáng đại chấp nhận thông

qua.

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết-trình-viên 1

Do đó, nhân dịp thảo-luận đến Hội-đồng Thẩm phán

là một cơ chế thằn đề binh-vực quyền -lợi cho Thầm-pháp ,

chúng tôi xin được phát- hiều ý - Kiến trong chiều hướng
là

đồng ý với ty - btn Ngân- ách làm chính trong việc cắt giim

Hội-đồng tày, thư k dù sao chút? tôi cũ: 3 thán cơ hội

Chúề tôi xin phúc- trình sagg Mục 5 , Hộiđồng Thắm

Pháp,
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này đề lên tiếng và yêu cầu Thượng -nghi-viện nên gấp rút

đưa ra thảoluận và quyếtđịnh trên hai quy-chế Thâm-phán

Xử.án và Công-tố hiện thời đang bị “ ngâm tôm ” ở Thượ6g

nghi-việt hơn ba năm qua.

cắt 30.000.000 $ Rồn tiền đài thọ vé máy may cho các vị

Giám-sat-viện công-xuất , chi - phi vật - liệu linh -tinh dự trù quá

mức và quá đáng nên ủy-ban quyết-định cắt những khoản sau :

Xin cám ơn Quý vị.

Chi -phí máy bay cho Giám sát viên du -hành tại ngoại

quốc xét ra không cần -thiết.

O. CHŮ-TICH
C

Đặt điện-thoại tại tư thất cho các vị tân Giámít

và đối với những vị tái đắc- cử là những vị đi có điện -thoại

rồi ;

Nếu không còn đồng-viện nào có ý-kiến trái B3ược với

ủy-bay , chúng tôi xin khoáng-đại thông-qua Mục 5 .
- Giảm dự-trù kinh-phí tăng cho thời -giá thay-dồi phiên

liệu . Các chi -phí này được tính cắt 30.000 000$, tính tròn .
Quý đồng-viện nào chấp-thuận kinh-phí 5.500.000$

cho Mục 5 , xin giơ tay,

Điều 7, Đầu-tư Trực- tiếp, kinh-phí dự trù cho Giám

sát- viện là 16.106.000 $. Ủy-ban chúng tôi đã cắt 6.106.000$

gồm những lý-do sau đây :

67 vị chấp thuận Mua thêm một xe cho Ông Chủ -tich Giám -gát -viện

vì hiện Ong Chủ-tich Giám- sat-viện đã có xe. Vậy ủy - ban

chúng tôi xin cắt 6.106.000$ và đề-nghị còn lại điều 1 là

10.000.000$.

Như vậy. Mục 5 được khoảng- đại chấp-thuận thông-qua.

Kính mời Thuyết -trình-viên .

Tông-kết ngân-khoản mà ủy-ban chúng tôi đã cắt là

50.186.000$ , chúng tôi dê-nghị Ngân - sách cho Giám-gát-việc

trong tài -khóa 1973 là 150.832.000 $. Ủy-ban chúng tôi xin

đệ-trình trước khoángđại và kính yêu-cầu khoáng-đại vui lòng

thông -qua đề-pghị của ủy-ban chúng tôi .

6. NGUYỄN-NGỌC- LIÊN ( Thuyết-trình - viên ).

Chúng tôi xin mạn phép lang Mục 6, Chương 281 ,

Giám- it - iện. 6. CHỦ-TICH

Trong niên khóa 1972 Ngân -sách của Giám-gát-viện là

133.829 0008 , và dự-tù Ngân-sách trong năm 1973 là

201.018.000 $, như thế có gia-tăng 67.189.000$.

Quy động viên nào có ý - kiến về Mục 6, chúng tôi kính

mời lên diễn đàn : Nếu không đồng viện nào có ý - kiến về

Mục 6, chúng tôi đề-pghị koáng-đại thông qua đề-nghị của

ủy -ban.

Chúng tôi xin đi vào chi-tiết của Mục 6, Giám-gát-iện.

Quy động viên nào chấp-thuận kinh-phí 150.832,000$

cho Mục 6 theo ủy-ban đề nghị, xin giơ tay:Trong điều về lượng đồng nhân - viên dân- chính là

129.080.000$, ủy-ban chúng tôi xin cắt 14.080.000 $, vì

lý - do sau đây :

65 vị chấp-thuật.Bớt tần tuyển nhân - viên theo đúng với các-lệnh của

Tổng-thống Việt-Nam Cộng- Hòa.

Bớt chi-phi vàng-phản 10.000.000$ cho các Giám

cát- viên du - lành ở ngoại-quốc.

Như vậy Mục 6 được khoáng-đại chấpthuận thông qua.

Kính mời ủy- ban tiếp -tục.
OTrong năm 1973. Giám-sat-viện dã dự định tân-tuyền

30 nhân- viên chánh Bạch , 20 Thần-tra và 10 Kiếm-tre , 16

nhân - viên Công-nhật thơ - ký, lao-công và tùy-phái .

O. HỒ.vẢN-XUÂN ( Chủ -tịch ủy-ban Ngân-sách Tài
chánh ).

Ủy ban chúng tôi nhận thấy nguyên-tắc không được

tuyển thêm nhân viên trong lúc này, theo như khuyến cáo của

Tông-thông phải được áp-dụng đồng đều giữa các cơ quan

biến- định cũng như cơ-quan Hành-pháp.

Liên quan tới các Hội-đồng hiến-định , năm ngoái, khi

bieu-quyết Ngân- sách của các Hội-đồng , thoáng-đại Hạ nghị

viện được Thượng viện đồng quan -điềm là ba Hội-đồng

thinh- thoảng mới họp một lần thì cơquan hành-chánh về-

trợ cho ba Hội -đồng đó nên rút lại làm một cơ-quan duy .

nhất , thay vì nối Hội-đồng gồm từ 40 tới 45 người thì số

phân-viên yem-trợ cho mỗi Hội đồng như vậy lên tới 48 người.

Tuy nhiên, vì sự lợi ích của Tổng-cuộc Kiếm-tra về ke . -

toán trog vai trò hậu kiểm sự thi hành Ngân -sách quốc-gia

có được nghiêm chỉnh hay không , ủy-ban chúng tôi chỉ dề

nghị bớt sổ tân tuyền mà thôi , và thay vì phải cắt 100% ,

chúng tôi chỉ cắt 14.080.000$.
Năm nay các Hội-dồng lại đề nghị những kinh- phí riêng

biệt cho mỗi Hội - đồng, trái với biểu -quyết năm 1972 của

Hạ-nghi-viện : Ủy-ban nhậu-định rằng cần phải đề ba Hội

đồng ( hur 8 một khi hí hí đề cho một cơ q an quản - trị diều

hàLà bàu đỏ bớt tốn thán viên và dịch -vụ dều hành hơn.

Trong điều 3 , vật liệu và dịch vụ , kinh-phí dự-trù của

Giám-tát-việu là 55.000,000 $. Ủyban chúng tôi đã đồng.
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Năm ngoái số kinh-phí dành cho ba Hội - vồng được

khoảng- đại Hạ-nghi- viện chấp-thuận là 100.000.000$ và cho

tới ngày ra trước ủy-bay , tổng số chi-tiêu chí lên tới

70.000.000 $ mà thôi .

Bởi thế Hội - dồng dã quyết định mua công-ốc này với giá

là 130.000.000$ trong khi chưa định phân giá và chưa có

sự phán quyết của tòa án , do đó ủy ban chúng tôi xin cắt

130.000.000 $ dự-trù để mua công”ốc .

Cho nên đối với các Hội-đồng đó, năm nay ủy ban

Ngân -sách cũng đề-nghị như năm 1972 là gồm chi- phí của

tất cả các Hội- đồ g làm một Mục, một Chương duy - nhất

và ấn-địch số kinh- phí khoán là 135.000.000$, nghĩa là cho

gia tăng 35% so với số kinh phí năm 1972.

Khi nào có sự phán-quyết của tòa án thì ủy ban chứng

tôi sẽ dồng-ỷ chấp-tbuậa ngân-sách bồ -túc. Vậy tổng kết ,

Mục 8 Chương 201 Văn-phòng Tổng thống và cơquan nội

thuộc ủy ban chúng tôi đã cắt 160.645.000 $ và ủy-ban chúng

tôi đề-nghị kinh-phí 658,686,000$ cho Chương 201 , và

Chương 252 Nha Tổng Giám đốc Ngânsách và Ngoại- viện,

ủy - ban chúng tôi xin đề nghị giữ y là 75.495.000 $ .
O. CHŮ-TICH

Chúng tôi kính xin khoáng-đại thônỸ qua đê-nghị của ủy

ban chúng tôi.
Quý đồng viện nào có ý-kiến về Mục 7, kính mời lên

dien - dan. Nếu không , chúng tôi đề-pghị khoáng-đại thông

qui đề-pghị của ủy- ban

O, CHỦ- TICH

Quý đồng viện nào chấp-thuận kinh-phí 135.000.000 $

cho Mục 1 , xin giơ tay. Quý đồng viện nào có ý-kiến về Mục 8 , kính mời lên

dien-dân ,

Nếu không , chúng tôi đề-nghị thông qua .

66 vị chấp thuận

Quý công việc nào chấp thuận kinh-phí 734.181.000$
cho Mục 8, xin giơ tay.

Như vậy , Mục 7 được khoáng- đại chấp-thuận thông qua.

Kính mời ủy ban, 68 vị chấp-thuận

O, NGUYỄN -NGOC-LIÊN (Thuyết-trình-viên).–

Chúng tôi xin mạn phép sang Mục 8 , Phủ Tổng-thống Như vậy Mục 8 được khoáng-đại chấp-thuận thông qua .

. NGUYỄN NGỌC- LIÊN ( Thuyết- trinh -viên ).–Kinh-phí năm 1972 là 659.319.000$ và kinh-phí dự

trù cho năm 1973 là 894.826.000$ . Sau đây chúng tôi xin

mạn phép đi vào chi -tiết . Chúng tôi xin mạn phép sang Mục 9.

ChuƠng 252 , Nha Tổng Giám đốc Ngân -sách và

Ngoại-viện .

Chương 202 : Văn-phòng Phó Tổng thống và cơ quan

nội thuộc . . Tài-khóa 1972 Phủ Phó Tổng-thống đề nghị

62.930.000 $ và tài -khóa 1973 Phủ Phó Tổng-thống đều

nghi 91.667.000$. Chúng tôi xin đi vào chi tiết .Kinh phí năm 1972 : 72.795.000$.

Kinh phí dự- thù cho năm 1973 : 75.495.000$. Điều 1. lương bồng nhân- viên dân-chính . - Kinh-phí

nguyên thủy là 42.149.000$, ủy ban chúng tôi đồng ý giữ y.

Chương 20 : Văn- phòng Phủ Tổng-thống và cơ-quản

tội thuộc. Điều 2 , lương bồng quấn-nhân.- Kinh-phí đề nghị là

4.738.000$, ủy ban chúng tôi xin giữ y kinh phí nguyên

thủy.Điều 1 : Lương-Đồng nhân-viên dâu-chính , Kinh phí đề

nghị 76.646.000$ , ủy-ban chúng tôi xin giữ y.

-

Điều 2 : Lương- bồng quân nhân . Kinh-phí đề-nghị :

15.060.000 $ , iy -ban chúng tôi xin đề-nghị giữ y.

Điều 3 , vật liệu và dịch vụ . Kinh phí đề nghị là

31.143.000$ . ủy-ban chúng tôi đã đồng ý cắt 6,143.000 $

vì điều này đã dự trù quá cao so với thực tế.

-Điều 3 : Vật liệu và dịch vụ điều-hành . Kinh phí đề

nghị : 167.645.000$, ủy ban chúng tôi xin cắt 30.645.000 $

vì lý do chi phí dự trù gia tăng theo thời giá không xác thực.

Và điều 7 , đầu tư trực tiếp , - Kinh phí đề nghị là

13.637.000$, ủy-ban chúng tôi dồn 8 ý cắt 3.637.000 $

chi phí đại tu bộ, công tác không cần thiết phải thực hiện

gấp trong năm 1973.

Điều 7 kinh-phí dự trù 159.890.000$ . ủy-ban chúng

tôi đồng ý cắt 130.000,000$ vì việc mua cao ốc Nguyễn

Du không cần thiết vì chưa có sự phán quyết của tòa án . Theo

luật thư g -thu thì không được trưng-thu quá 5 năm , nếu Chính

Phủ trưug-thu quá 5 năm phải mua có gìốc tày.

Tóm lại , so với kinh phí dự trù là 91.667.000$ , ủy

ban chúng tôi đã đồng ý cắt 9.780,000$ và xin đề nghị

trước khoáng dại một số là 81.887 000$ cho Phủ Phó Tổng

thõmg, Chúng tôi xin trì trước khcaLg đại.
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Ố , CHỦ TỊCH. O. NGUYỄN- PHƯỚC-QUANG ( Đệ 1 Phó Tổng
bo-k ).

Quý đồng việu nào có ý kiến về Mạc 9, gia mời lên

diện dần,

Nếu không đồng việc nào có ý kiến , chúng tôi xin đề

nghị thông qua.

Chiều điều 126 Nội- quy Hạ -nghi - viện , Tổng thư -ký

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dần-biều chưa ký tên

vào bản danh sách hiện diện nay hôm nay, 22- ll - 1972 :

..ó . Dần-biều Nguyễn-tuấn- Anh

Trần -văn - An
Quy động viên nào chấp thuận kinh phí 81.887.000$

cho Mạc 9, xin giơ tay .

Trương -Xuân - Bảo

Nguyên-ngọc- Bảy

66 vị chấp-thuận

Nguyễn-văn - C

Lý - quí- Chung

Như vậy Mục 9 được chấp thuận thông qua.

Nguyễn- hữu- Chung

Kính thưa Quý đồng viện,

Trầa-cảnh Chung

Về phần A , chúng ta đã thông qua được 9 Mục. Chúng

tôi nhận thấy thời giờ đã quá trễ nên , thỏa hiệp với ủy.

ban, chúng tôi đề-nghị quý vị ngưng phiên họp ở đây đề

sáng mai vào 9 giờ chúng ta tiếp tục phần A.

Nguyễa-đức- Cung

Binh -xuân - Dũng

Đến đây chúng tôi tuyên bố bế mạc phiên họp và kính

mời quý vị 9 giờ sáng mai đến họp đông đủ.

Nguyễn-tấn-Đời

Ngô-trọng Hiếu

Tôn-thất -Hoán

B {-mạc : 18 giờ 35'

Phan- tấn Hùng

Phan -xuan - Huy

Tông Thư - ký,

NGUYỄN - VĂN -THỐNG

Chủ-tịch,

NGUYỄN-BA - CẦN
Diệp-văn-Hưng

Dương - minh- Kính

Hồ-kim-Long

Ba.BIÊN-BẢN phiên họp Hạ-nguy - oiện số : 12| 72| H2/ BB

Ngày 22 tháng 11 năm 1972

Nguyên-thi - Lý

0.0. Nguyên-Mậu

Vũ-công - MinhKhai-mạc : 9 giờ 40'

Chủ -tọa Phiên-họp :
Phạm-thanh-Ngọc

Ông NGUYỄN-BA-CÀN
Tin-ninh-Nhựt

Chủ-tịch Hạ-nghi-viện .

Pban-công- Phú

CHƯƠNG TRÌNH NGHI-SỰ :

Nguyễn-kim-Phùng

Tiếp tục thảo luận và biểu quyết Dự-thao -luật số

30/724HP2 banhành Ngân-sách Quốc-gia niên khóa 1973 .

Ô. CHỦ- TICH

Nguyễn-văn-Phước

Phạm-văn-Răng

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc. Lý-hiền-Tài

Kính mời Tông Thơ-ký-đoàn , Nguyễn-ngọc-Tân
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O.O. Dân-Điều Nguyễa-tốt-Thinh vẫn cứ tiến hành , chẳng cần đếm xỉa gì đển sự rat thuận

hay không của ngót một triệu Bạt nhânsở hữu chủ .

Nguyễn-T6

Le- tin - Trạng

Hồ- đức - Trung

Ma-Xbi

Rồi khi dư luận quốc-tế và quốc-nội bàn tán về thành

phần Chính-phủ tay ba tại Miền Nam Việt Nam thì suốt

mấy đêm ròng- ra , dân chúng lại được bài-truyền-hình Quốc

gia cho biết kết quả cuộc điều -tra đợt 1 của : ủy-ban đặ-

nhiệm điều tra của Phó Tổng thống trút dở mọi trách nhiệm

trên c nhân Trung tướng Nguyễn- văn - Võ đà tồi sau đó dân

chúng lại thắc mắc và hoang mang về lời bào chữa của Trung

tướng Vỹ và đặt câu hỏi phải chăng Tướng Vỹ và những

Cộng -sự - viên thân tín của Ông đều là người trong sạch và

và làm lợi cho Quý Tiết kiệm quân nhân nên bị tài phiệt

tìm cách để pha ?

Tổng cộng có 115 Dân- biểu hiện diện ngày hôm nay .

Kính thưa Ong Chủ-tịch .

Tiếp theo đây. Tổng thư ký -đoàn chúng tôi xin thông

qua Chương trình Nghị sự phiên họp thoáng-đại ngày hôm

này :

Có người còn thắc mắc hơn nữa , đặt ghi án phải chăng

ở chính quyền hiện hữu e-ngại tướng Võ là người của Pháp

và sẽ rất có ảnh hưởng đối với thành phi Chính- phủ tay

ba nên cần phải hạ ông trước. Có người khác lại suy -luận

rằng tất cả chỉ là đóng kịch , nhằm xoa dịu dư luận để rồi

sẽ cho chìm xuống luôn vụ án có quỹ tiết kiệm diy.

1 )– Nhật-ký địa- phương.

2) Tiếp tục thảo luận và biểu-quyết dự thảo Luật số 30/72/

HP2 ban hành Ngân-sách Quốc-gia niên khóa 1973.

Kính thưa ông Chủ-tich,

Kính thưa Quý đồng việp ,

Chung quy chỉ có thân phận người lính là bị khai thác

đủ mọi mặt. Lúc bị cưỡng bách khấu trừ lương tháng đã gây

Quỹ Tiết kiệm thì chiêu bài cao đẹp phục vụ quyền lợi người

lính được trưng ra , khi bị cưỡng đoạt quyền quyết định ra

hay không trang giải tán Quý tiết kiệm của họ, người lính

lại hoang mang, thắc mắc và bắt mắn , muốn nói mà không

nói được.
Phần trình bày của Tổng Thơ- kỳ đoàn chúng tôi đến

By là chấm dứt.

Xin cám ơn Quý vị .

O. CHỦ- TICH

và làm sáng tỏ vấn - đề trước công luận , chúng tôi yêu

cầu Bại-tá Giám đốc Việt - ần - Xã Lây tổ - chức một cuộc đối

thoại trong chương trình : Người dân muốn biết gồm thành

phần có cả phía ủy-ban điều tra đặc biệt, cả phía Trung

tướng Võ, cả phía ủy ban thanh lý và một số đại diện các

cấp quân nhân để nghe chúng tôi , một số Dân-biều thay mặt

cho những nạn nhân quân nhân thấp cổ bé miệng trình bày

những thắc mắc và đặt những câu hỏi cho các vị đó trả lời

trước công luận .

Kính thưa Quý đồng - viện ,

1Về phần phật- ký địa-phương hôm nay có 4 đồng viện

ghi tên lên diễn đàn. Trước hết , chúng tôi kính mời đồng

viện Trần- đức- Trong.

Kính thưa ông Chủ tịch,

Đồng- viện Trần - đức- Trong vắng mặt , chúng tôi kính

mời đồng- viện Đô-sinh-Tứ. Kính thưa Quý vị đồng - viện ,

6. ĐÔ- SINH-TỬ–

Kính thưa Ông Chủ- tich,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Quý vị đã thấy, trong vụ T&t Mậu-thân 1968, khi Việt

cộng ồ •ạt tấn công khắp nơi ở miềa-Nae này, tiữa lúc chánh

quyền và các cấp chi-huy cao cấp quân-sự không ai ngờ tới

mà đe- phòng, nếu không nhờ có tinh-thần hăng say chống

Cộng và sự hy-sinh cao độ của các quân-nhân trung hạ

cấp tự mình y-thức được sức mạng thiêng-liêng cứu nước của

mình, thì làm gì chế độ này còn vững được cho tới ngày nay

và làm gì có vấn -đề người Mỹ trang bị võ khí tối-tân cho

quân-đội Việt-nam Cộng-hòa đề Việt-nam hóa chiến-tranh ?

Như quý vị đã có , chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng

hòa và Nội-quy Hạ-nghị viện , chỉ cần 1/3 tổng số Dân

biểu tức là chỉ cần có 53 chữ ký của quý vị Dân biểu là có

quyền yêu cầu Thủ -tướng Chính-phu nu trước Viện trả lời

các câu chất vấn về vụ Quỷ Tiết kiệm quân nhân.

Bản kiến nghị hiện nay có tới 115 vị ký tên và trên

hình thức, Viện chúng ta đã được chính thức thông báo

ngày giờ và Thủ-tướng Chính-phủ tới điều trần , nhưng trên

thực tế, kiến nghị của 15 Dân-biều , tức là quá 2/3 túc tố

có quyền khuyến cáo và bất tín nhiệm Chính -phủ, đã bị

Hành-pháp coi như vô giá trị .

Bàn hình và rótàng hơn nữa là cuộc xâm-lăng trắng

trợn vừa rồi của Cộng-sản Bắc- việt , với dây rẫy những đại

bác, xe tăng ở khắp các mặt-trận , trong khi những người có

trách-nhiệm về anninh quốc-gia và chánh-sách Quốcphòng

đã tỏ ra bất- lực và vô dụng , thì ai là những người đã ngăn

chận và đánh lại được lực-lượng xâm-lăng bùng-hậu của

Cộng-sản nếu không phải vẫn là những quân-nhân cấp thừa
hình ?

Chính - phủ đã không tới điều trần mà quyết định của

Chính phủ ngang nhiên giải tán Quý Tiết kiệm quân nhân

Nhưng mia - mai thay , đáng lẽ khi việc bº bối của Quý

Tiết-kiệm quân -nhân bị phanh- phui, cấp lãnh- đạo quốc gia
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quân nhân bằng cách thay vì bà buộc mọi quân nhân đóng góp

thì nên bán cổ phần cho các quân nhân tự ý mua.

phải làm cho ta lẻ như dư luận mong chờ . thì Hội-đồng

Nội -các lại ngang-phien cho lịch giải -tán Quý Viet kiệm,

rồi, thay vì ra điều-tần Bội-vụ tại Hạ-nghi-viện để làm sáng

tỏ vấn-đa, Chánh-phủ đã viện dựa lý - do chiến-sự đề thước:

từ và rồi với những biện -pháp vá- víu đề XO 4 -du dư -luận,

cho tới nay vụ Quỹ Tiết- kiem quân-nhân bị coi như chìm .

xuồng luôn:

Thay vì Bộ Quốc phòng chỉ định người thì đề các binh

chủng chọn đầu người đại diện vào Hội đồng Quản trị và

Giám sát, và thay vì tinh doanh trái với luật lệ thi-gởi tiền

vào Ngân hàng Quốc gia lấy lời tối đa hàng tin dùng vào

mục tiêu tương trợ.

Kính thưa Quý vị .

Nhưng Quý vị đã ró , ngày 23-3-1972. Hội- Hồng Nội

các dã viên- dza lý -do là quân-nhân không được kinh-doanh

- để quyết định giải tán Quỹ Tiết kiệm quân nhân và chỉ định

Việt-nam Thương-tín mua lại tất cả co-phần của Quỹ Tiết

kiệm quân-nhân trong các Công-ty.

Các vị này cũng đã nêu lý do là những người drợ : mời

tham dự đại hội bất thường ngày hôm nay không tải là đại

diện cho toàn thể các binh chủng . Các đơn vị nên không có

đủ yếu tố pháp lý đồ giải tán Quý .

Quvft-định này đã được phô-biến rộng rãi trên báo:

chỉ và bài phát-thanh , không ai mà không biết . Vậy mà khi

thi hành quyết - d - b này của Chánh - phủ , Bộ Nội-vụ , trong

Nghi-định số 384 ngày 10 tháng 6 năm 1972 thâu hồi giấy

phép hoạt-động của Quỹ Tiết-kiệm quân-nhân, lại nêu dẫn

lý - do là vì có đơn - xin tự ý giải -tán của Hội.

Nếu Chín \-phủ muốn giải tán thì Bộ Nội vụ chi thu hồi

Nghị định 855 là đương nhiên Hội Quỹ tiết kiệm ngưng

hoạt động như thế thì thuận lợi hơn. Và đây, thưa quý vị

câu trả lời của Thủ tướng chủ tọa : • Bộ Nội vụ có thể thu

bồi Nghị - định 855 nhựag vẫn còn Nghị-anh 353 của Bộ

Quốc phòng,

Tại 82 Chính- phủ đã quyết định giải tán Quý Tiết-kiệm

quân đội mà lại không dám nhận trách nhiệm về hành-động

của mình trước lịch -sử , đề phải tránh né dưới chiêu - bài Hội

tự ý xin giả -tán ?

Chúng ta phải dựa trên căn bản pháp lý mà giải tán do

khỏi bị kẹt về sau. Tôi có yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên

cứu kỹ về mặt pháp lý thì , sau khi phân tách , Bộ Tư -pháp

đề-nghị triệu tập một đại hội bất thường và giải tán ^ .

Phần Đại tướng Tòng Tham Mưu Trưởng, khi được

mời cho biết ý kiến về việc giải tán Quỹ tiết kiệm , cúng di

phát biểu như sau :: Vấn đề duy trì Quỹ hay không, tôi

không có thẩm quyền , cái gì của César thì trả lại cho César .

Phải chăng vì thấy có trên 2/3 Dân-Điều yêu- cầu Chánh

phủ ra điều - trần trước Hạ nghị-viện đề trả lời những câu

chất - in liên quan tới vụ Quý Tiết-kiệm , nên Chánh-phủ

phải triệu-tập Hội-đồng bất thường Quỹ Tiết kiệm quân

nhân ngày 5 tháng 5 năm 1972 tại Bộ Quốc- phòng để tìm

hậu-thuẫn của quân-nhân hội-viên sở hữu-chủ ? Đề quý vị

hiểu rõ sự việc, chúng tôi xin trình bày qua và buổi họp- bat

thường nói trên như sau:

Thưa Quý vị ,

**

Phiên họp được phát biểu ýkiến đến đây thì Thủ-tướng

Chánh- phủ đã ra về cùng với Đại tướng Tổng Tham Mưu

Trưởng và trao quyền chủ tọa lại cho Ong Đồng lý Văn

phòng Bộ Quốc phòng với tư cách là Chủ tịch Hội Quỹ tiết

kiệm quân nhân,Phiên-họp gồm có tất cả 62 vị Tướng lãnh và Si-quan

cao cấp được triệu-tập . Ngoại-trừ qua - khu 1 không cử đại

diện về họp , còn các quân khu II , III và IV đều có đạt-diện

tham dự.

30

Trong phần mở đầu , Thủ-tướng Chính-phủ chủ-tọa với

tư cách quyền rồng-trưởng Quốc-phòng . Chủ -tich danh - dự

Hội Quy Tiết- kiệm Quân-nhân , đã tuyên bố lý do như sau:

Khi Ông Chủ-tọa đặt vãn đề biểu quyết việc giải tán

thì Đại tá Cục trưởng Cụ : tâm lý chiến đặt câu hỏi là trường

hợp nếu tất cả chúng tôi có mặt tại đây thông giải tái Quý

thì quý vị xử trí ra sau 2 Ốg Chủ tịch trả lời :: Việc điều18

quyết thuộ : quyền của Hội đồng bất thường . gồm Hội đồng

Quản trị và các vị đại diện 4 Quân khu . Còn quý vị có mặt

tại đây là chi giúp ý -kiếa chúng tôi mà thôi … ,

Vì vấn đề có liên quan đến toàn -thề quân-nhân nên đại

hộ hôm nay , ngoài thành phần chính-thức của Hội đồng bất

thưởng, còn gồm thêm dai-diện các quân binh chủng, để mọi

người có thể hiểu rõ vấn-đề và góp ý-kiến về việc nên duy

trì bạy giải tán Hội . Tong phần thảo luon, Trung tướng

Nguyễn- văn -L1 , phụ -tá Tổng- Tham Mưu- Trưởng Quân- lực

Việt -Nam Cộng Hòa đặc-trá h về Bình-định và phát-tien,

đã đặt lại câu hỏi như sau :

Tiếp lời Ông Chủ-tọa . Trung tướng ủy-vien Xi-hội

trong Hội đồng Quản trị Quý tiết kiệm liền lên tiếng : Bày

giờ xa đặt lại câu hỏi : những ai đồng ý giải tán xin đưa tay ” .

Tực khác các vị đại diện của Quân khu II và Quân khu III

trả lời : Lính ở Quân khu của chúng tôi chỉ g ai lấy tiền

về , và ý kiến của chúng tôi là không giải tán Quy tiết kiệm

Quân đội ” .

- Chúng tôi dễa đây hôm nay là đề thảo luận chôn xác

chết của Quỹ hay là có thể tìm cách duy trì hoạt động của

Quy trong tương lai ?

1

Đứng trước sự chống đối như vậy , ông Chủ toạ liền

ngăn chân sự phát biểu ý kiến bằng câu độc đoán như sau :

Xin quý vị phát bề ý kiến bằng cách bều- quyết. Tôi xin

đặt câu hỏi : Ai đồng:ý giải-tán , xin giơ tay .

1

1

Thủ-tướng Chủ tọa trả lời : • việc giải tán hay duy

trì Quý là do tất cả các anh em hôm nay thảo luận về đi

đến quyết đ nh thích nghi • . Nghe trả lời như vậy Trung

tướng Là và kế tiếp là các đại diện Quân khu III và Quân

khu VI , biệt khu 44, Sư đoàn 9 Bộ binh , Sư đo 10 21 Bộ

bigo lần lượt trình bày ý kiến là cần duy trì Quý tiết kiệm

Kết quả là trong số 62 vị được mời tham dự Hội-đồng,

có 1 vị biểu quyết và 3 vị đại diện các Quân-khu không giơ

tay tán thành , chỉ có 8 người giơ tay toàn là hội- viên ở

Trung • ường được coi-dah trong Hội- đồng Quản trị do

Trung tướng Vũ làm Chủ tịch danh dự.

7
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Chúng tôi cũng đã khẳng định rõ ràng chủ -trương của

chúng tôi là đòi hỏi sửa sai chứ không đòi giải tán Quý

Tương trợ và Tết-kiệm Q an- nhân .

Với những sự kiện rõ ràng cho ban ngày như vậy , chắc

quý vị đã có thừa đủ yêu-tố đề nhận xét và quyết định trong

phạm- vi quyền-hạn của người đại diện dân cử tại Nghị

trường này . Vì xét thấy rằng càng về chậm ngày nào , tài

sản của Quý Tiết-kiệm quân-nhân càng bị mất mát , yêu một

số Dân -bều chúng tôi là ký tên vào một bản văn chuyên dạt

những nhận xét và dề-nghị của quân-phân gởi đến ủy-ban

Thanh lý.

Quyết-định giải -tán Quỹ Tương-trợ và Tiết-kiệu Quân

nhân cũng như việc làm có chủ-đích buộc tội cá -nhân và thiếu

đường hoàng của ủy - ban Điều- t: Đặc-phiệm , hoàn -toàn đi

ngược lại chủtrương của chúng tôi và nguyện-vọng của đại

đa số quân nhân.

Vì không có nhiều thì giờ để đi lấy thêm chữ ký của

đông-đảo quý vị , dây chỉ là biện pháp cấp-thời nhằm chậm

tự phá-sản của Quý Tiệt -kiệm , còn biện pháp nghiêm-chinh

cần-thiết để làm cho ra lẽ phải , tất nhiên là cả 1.000. 00

quân-nhân nạn nhân đều trông chờ toàn thể quý vị , dù có vị

không phải là Dân-hiều gốc quân -nhân , nhưng cũng là đại

diện dân-cử của họ và không nhiều thì ít , quý vị cũng được

một số phiếu bầu của cử tri quân nhân và gia đình họ .

Chúng tôi khẳng định rằng Quý Tương trợ và Tiet-kiệm

Quân-nhân là một phương- tiện quý báu và một cơ hội rất tốt

dẹp, chẳng những có thể giúp anh em binh sĩ tiế - kiệm và

tương trợ một cách hữu hiệu , mà còn đóng góp vào sự phát

triển kinh-tế quốc-gia để bảođảm nềa độc- lập tô-quốc, chống

lại sự lãng đoạn kinh-tế của các giới tài phiệt ngoại-quốc

cũng như trong nước .

Đối với họ, quý vị là mối hy vọng cuối cùng là những

quyền lợi chính đáng của họ khỏi bị cướp đoạt một cách tàn

nhất . Nếu vấn-đề không được làm sáng tỏ và giải -quyết hợp

tình , hợp lý . chúng tôi e rằng trong giai - đoạn đấu-tranh

chính- tr sắp tới , phía dối- phuCog về khai - hác , tuyên truyền

nơi quân - nhân và gia -đình họ đề gây hậu-quả có hại cho

phía Quốc-gia .

Cùng với đại đa số quân-nhân , chúng tôi đã quyết liệt

phản đối sự lợi dụng việc sửa sai để giải-tát Quý Tương

trợ và Tiết-kiện Quân nhân , làm lợi cho Tư bản, tài -phiệt,

phản lại quyền lợi của quốc gia và quân nhân .

Giờ đây chúng tôi xin được giới thiệu dòng viện Nguyễn

văn Binh lên đến đầu thay mặt cá : Dân biểu đã ký tên

trỦng bản gởi cho Ủy ban Thanh lý dề nhà văn phòng Hạ -

nghi- viện chánh-thức khai gởi cho ủy-ban .

Kể từ khi Quỹ Tươug-trợ và Tiết-kiệm nói trên bị giải

tán ngoài ý muốn của đại đa số sở hữu chủ và việc thanh-lý

đã được ủy nhiệm cho quý vị , chúng tôi thường nhận định

ý kiến của anh, em quân nhân nhờ cây phát biểu tại diễa - dan

Quốc-hội .

Vì muốn đề quý vị có thì giờ nghiên cứu và hình sự

một cách nghiêm chỉnh, vô tư, chúng tôi đã kiên nhẫn giữ

thái độ im lặng , theo dõi việc làm và chờ đợi kết quả , mặc

dù thái độ này đã không thỏa mãn sự đòi hỏi của anh em

quân nhân cử tri .

O, NGUYỄN- VĂN-BINH

Kính gởi

Quý vị Chủ-tịch và Ủy- viên trong

Mới đây , sau khi có thông báo của quý ủy-ban về việc

nhượng bán các Công ty thuộc Quỹ Tương -trợ và Tiế-kiệm

Quân nhân cho Việt -nam Thương tín với giá vốn cộng thêm

10% tiềa lời dư luận của anh em quân nhân và các giới lại

càng tỏ ra bất mãn và ngờ vực quý ủy-ban .

Ủy-ban Thanh-lý Quỹ Tương-trợ và Tiết

kiệm Quân - nhân

Số 73 đường Gia-long , Saigon

Bởi vậy buộc lòng chúng tôi phải gởi đến quý vị một

số nhân-xét và đê-nghị sau đây để quý vị tìm phương thức

hợp -tình hợp lý giải -quyết vấn -đề , hầu khỏi làm thất- vọng

những chiến- si đang ngày đêm chiến - đấu gian khổ cho lẻ

phải , công bằng và sự tồn vong của đất nước.
Tích yếu: Chuyền-đạt một số nhận xét và nguyện vọng

của cử tri quân-nhân liên -quan đỉa Quý TTTKQN .

1.– Về tư cách đại - diện của Ủy ban Thanh-lý .
Kính thưa Quý vị .

Với chủ trương benh-vực quyền lợi của những giới có

đồng lương cố-định : công nhân , tự chức , công chức , quân

phân chúng tôi đã mạnh mẽ phản đối mọi việc làm có

tính cách chúng lạ m , bị du - luận nghi ngờ của Hội-đồng Quản

trị Quy Tưởig ty và tiết kiệm Quán -nhân trước đây.

Trước đây Hội -Hồng Quân-trị quy Tương-trợ và Tiết

kiệm Quân -nhân đã không mại- diện hợp tình hợp-lý cho các

hội- viên góp bền. Thật dễ hiểu về điều lệ Quý do một nhóm

quyềa- lực thảo ra và tự đột người nắm giữ thứng chức-vụ

quan - tiọng hầu tự do theo - túng :

Tại diễn đàn quốc hội cũng như trên báo chí và các văn

kiện gởi cơ quan Hành-pháp , chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng

yêu cầu Chính-phủ cho đều tra về sửa sai những lỗi lầm và

việc làm thiểu ngay thẳng của Hội -Hồng Quản-trị Quỹ Tương

trợ và Tiết kiệm Quân-nhân .

Nay Ủy-ban Thanh-lý cũng ở trong một trường hợp tương

tự : Các ủy- viên trong ủy ban không được bầu ra mà do sự

chi - dinh theo quan niệm cá nhân của từng đơn-vị trưởng.

Tuy nhiên , trước việc đã lớ-ngoại trừ một sự dè dặt đối với

ông ChủTich Danh-dự , người trước đây với tư, cách ủy

Viện Thanh ra trong Hội đồng Quản trị quy Tương- trợ và

Tiết kiệm Quân-nhân, đã thiếu tích cực trong chức- vụ của

mình , khiến cho xảy ra 1 thao túng lũng đoạn tiền máu của

lính-Anh em quân nhân vẫn hy-vọng quý vị là những người đã

sáng suốt rút đa bài học của Hội đồng Quản trị trước đó

tránh đi theo vết xe cũ .

Việc làm của chúng tôi chỉ nhằm mục đích bảo đảm cho

số tiền tiết kiệm được bằng mồ hôi nước mắt của giới quần

nhận được quản trị một cách hợp lý và công bằng để phục

vụ cho chính họ .
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Hơn nữa , họ có thể vững tâm đặt niềm tin nơi quý vị ,

vì nghĩ rằng, dù bị cướp bách hay không trong khi thi-hành

nhiệm-vụ thanh lý.Quý vị sẽ đứng về phía lẽ phải , về phía

các nạn nhân của vụ béc- lột bỉ ổi , bởi chính Quý vị cũng là

những nạn nhân ,

Nếu nói rằng quý vị không có phương tiện thì đó là một

lý do không đứng vững khi có tất cả 39 vị trong ủy- ban

Thanh-lý ; them vào đó , quý vị có cả một Văn-phòng thường

trực với hàng ba bốn chục nhân-viên biệt phái để tăng cường

hiệu năng làm việc của quý vị .

II.- Việc làm của Ủy-ban Thanh-lý..
c) . Đối với cá nhân ông Chủ-tich Danh-dự.

Bao nhiêu kỳ vọng của anh em quân-nhân lúc ban đầu đã

tiêu tan khi theo dõi một số công việc của quý Ủy-ban , mà

điển hìai là :

**

Trong thời gian Quý TTTKQN còn hoạt động. Ông

đi giữ chức vụ ủy viên Thanh-tre , Đối với chức vụ này và

đối với cương vị Tướng- lạnh Tông Thanh-tua Quân-lực,

dư luận đã tỏ ra ngạc -phiên khi ông , vừa có quyền hạn lẫn

quyền lợi, đã không hay biết gì về các hành động tham lam

công khai xảy ra trong nhiều năm liên -tiếp.

a ) Việc truy-tố trước pháp-luật –

Được biết ủy-ban Đặc-nhiệm điều-tra Phủ phố Tông

thống, sau khi hoàn tất đợt cuộc điều -tra với đầy đủ các

yếu tố cấu-tạo tội phạm , đã khuyến cáo quý ủy-ban khẩn cấp

truy tố trước Tòa lộ đề xin thi hành một số biện pháp Luật

định như Tiên Chú , Sai áp , bảo thủ , hầu phòng ngừa sự vậu

tán tài sản của những kẻ có trách nhiệm trong vụ lạm dụng

Quý TTTKQN.

Ngày nay chính ông lại được đề cử cầm đầu ủy-ban

Thanh-lý , và ở trong cương vị mới này , ông lại luôn luôn

tỏ ra tiêu cực trước sự khuyến-cáo của Phủ Phó Tổng thống

cũng như sự mong đợi của Toàn Quân.

1

Quý vị vì vô tình hay hữu ý . viện lý do này nọ dà trì

hoắn việc truy tố . Do đó, can phạm có thêm thời giờ tàu

tán tài sản , điều chỉnh tổ sách kế toán cùng các giấy tờ cho

phù hợp với thủ tục hành -chánh tài -chánh.

Trong phóng lần biểu quyết đối với các vấn -đề tế nhị

liên quan đến những vị còn tại chức, ông luôn luôn cho áp

dụng lối biểu quyết dơ tay thay vì bỏ phiếu kín .

Thiết tưởng trước những sự việc hiển nhiên , trước sự

khuyến cáo của Cơ-quan Công-quyền , quý vị , Đại -diện cho

những nạn nhân của Quý TTTKQN, đương nhiên có quyền

n có bổn phận xử dụng tố quyền cả về hình lẫn hộ, khởi

tố những kẻ làm lại cho mình ,

Đã có trường hợp một số ủy- viên nêu những ý kiến khác

biệt , nhữ" g dà-rghị mới rẻ , xây-dựrk. trên giấy tờ, nhưng

đến lúc biểu quyết lại đánh dơ tay tán thành những ý kiến trái

ngược,

Với vài sự kiện điển hình , vừa được nêu ra , dư luận

có quyền cho rằng ông Chủ-tich Danh- dự coi là đại diện

cho những người trong Hội-Hồng Quản-trị cú được đưa vào

ủy ban Thanh-lý về tín dẤo lèo lái ủy ban này . phim bưng

bít hay điều chỉnh những việc làm phi pháp của họ trước kia .

Dù chỉ với một nghi vấn , kẻ bị thiệt hại cũng đã có

?? quyền khởi tố để bảo vệ quyền lợi , huống hồ khi quý vị đã

= dược thông báo về những thâm thủng với tài liệu chính thức

của cơ quan có thẩm quyền là ủy -ban Điều tra Đặc nhiệm

Phủ Phó Tổng-thống, quý vị không còn lý do e ngại về tính

cách xác đáng của kết quả cuộc điều tra :
d)- Việc bán thượng các Công-ty của Quý TTTKQN

cho Việt-nam Thương- típ với tiền lời 10%.

Nều lo ngại như vậy , quý vị đã từ bỏ vai trò nạn nhân

đề đó g vai Thầm-phán, và như thế chỉ làm lợi cho những

kẻ phạm tội . Vì sự chậm trễ trong việc sử dụng tố quyền ,

quý vị đã làm cho dư luận e ngại vụ Quý TTTKQN sẽ bị

dìm xuốn8 .

Đây là một sự dự-định vô cùng sai lạc , phương lại cho

Quân -thân đã từng bị bóc lột nay lại bị bóc lột them .

Chúng tôi miễn dề cập ở đây sự phản đối về việc thượng

lại , chúng tôi chỉ xét đến cái “ Bánh vẽ 10% tiền lời .

b)-Sứ mạE8 của ủy -ban Thanh- lý không được nghiêm

chinh thực thi.

Dư luận có cảm tưởng rằng quý vị nặng về bề mặt hơn

là bề sâu , hay nói cho đúng , quá nặng về hình thức về trình

bày . Quý vị không đi sâu vào chi-tiết đề tìm biểu diễn tiến

tại các cơ sở từ lúc khai sợ đến nay . Quý vị chỉ biết có

ngày thứ ba hàng tuần đến dự một phiên họp dề nghe báo

cáo, đề biểu quyết lấy lệ , để thông qua một cách vô trách

4 năm hoạt động với tiền đóng góp của Quân-nhân và

với sự yểm trợ nhân lực , vật lực của Quân- đội. thì việc bán

và lại chia 10% cho 4 năm , mỗi năm là 2 , 5 % tiền lời ,

nhượng theo giá vốn cộng thêm 10 % chỉ là một bánh xe.

Nhưng trên thực-tế không phải là 2 , 5% lời mỗi năm , vì

tiền lời năm trước trở thành tiền vốn của năm sau, và cứ

như thể tích lũy từ năm này sang năm khác, thì đâu còn được

gọi là lời 2 , 5% mỗi năm.

nhiệm,

Quý vị đã vô tình là một số người lợi-dụng việc làm

tắc trách của quý vị đề bạch hóa những sự việc đã bị dị nghị

Qua lề lối làm việc như thế , quý vị đã đồng hóa ủy ban Thanh

lý với ủy-ban Điều-chinh.

Còn nói rằng Việt-nam Thương-tín mua về bán lại cho

Quân-nhân sau này , thì đây là một sự mập mờ cần phải

được minh thị . Trước đây, khi “ cưỡng bách Quân-nhân góp

vốn vào Quý TTTKQN , chiêu bài CEO dẹp, Giúp đỡ Quân

nhân và gia đình cũng đã được đưa ra ,
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Nhưng thực sự chỉ có một thiếu số người có thể lực

được uy tiềa của Ký-thương Ngân-hàng và được chia

hưởng đủ thứ tiềa Cô tức , thù lao ... , còn gắn liệu Hội

viên Quân -nhân cũng có một chút quyền lợi gì trong việc

vay tiền cũng như trong việc chọn đầu người đại - diện vào

Hội-đồng Quản -trị, Giám-tát : liệu bay mai khi các công-ty

kia đem bán lại cho Quân-nhân, họ có được mua đồng đều

và có được chọn bàn Đại-diện vào Hội-đồng Quản-trị .

Giámát khống , hay chỉ là một thiếu số Quân-thân có thể

lực được chia hưởng quyền lợi và thao túng lộng hành !

Trung-Tướng Võ nguyên Tông-trưởng Quốc-Phòng kiên

Chủ-tich danh dự Qý [ TKQN, đã giải thích rằng vì luật

le không cho phép Hip- hội đầu tư nếp Ong và những Cô

đồ g sáng lập các Cơ sở kinh doanh của Quý TTKQN,

nếuđã kê khai trên các văn kiện pháp-lý là các Ông hoạt

động với tư cách cá nhân , chẳng qua chỉ vì lòng tốt , các Opx

mượn tên đề việc Kinh-doanh được hợp- pháp và gây lợi cho

các Quân-nhân góp tiền vào Quý

“ Chúng tôi mong được ủy-ban Thanh -lý cho biết những

Cổ đông nội trên khi được chia Cô tức và tiền thù lao, có

hoàn trả cho Quỹ hay họ gũ luôn da hưởng dụng ?Chúng tôi cũng được biết trong cuộc tiếp xú : ngày 23

10-1972 giữa Văn phòng Trường-trực Ủy-ban Thanh-lý và

Đại - diện Việt-nam Thương -típ, khi đề cập đến việc mua lại

các công -ty của Quý ITIKVN. Qua bài thuyết trình của ông Nguyễn-chánh Lý. Tổng

giám đốc Kỷ -thương Ngân hàng hôm 1.8.1972, trước Quý

Ủy ban, thì trong năm 1972 số tiền lời chia cho Cố đông là

15.0 0.000 $ 00 . và tiền thu-lao cho Quản- tui - viên là

10,335.615$00,.

Ông Tổng Giám đốc Việt -nam Thương-tín cố dặt lại
với Đại tá Chủ tịch Ủy ban Thanh-lý một cấu Fỏi “ nếu có

một Đệ Tam Nhân gợi ý và thuận mua các Cổ Phần trong

phút Công-ty theo thè-thức của Việt - nam ThươnR"tín nhưng

cộng thêm một tỷ - lệ bích phân lớn hơn 10% (thí dụ 15% ) ,

thì ủy ban Thanh-lý có định sao ?

Chúng tôi cũng được biết Kỹthương Ngânhàng được

thành lập bằng tin của lính và do 15 người cho mượn tên

đứng làm cô dông góp vốn : 15 người này cũng lại chia nhau

nắm giữ các chức-vụ trong Hội-đồng Quản trị và Hội - dồn

Giám sát Ký -thương Ngânhàng:Đại-ta Chủ-tịch Ủy ban Thanh lý đã trả lời rằng : “ Nếu

sự việc này có xảy ra thì đề nghị do quá muộn-màng: Việc

ty- ban Thanh-lý chuyển nhượng Cổ Phần cho VNTT có chỉ

thị của Chính-phủ và sự đồng ý của các ủy- viên ủy - ban

Thanh-lý sau khi đã thảo luận, cân nhắc kỹ càng và đã được

ghi nó trong các biện- bản ” .

Như vậy số cổ tức 115 000.00 0 $ cộng với số tiền thù

lao 10,335.6'5800 là 125 335 615 $ 0 đã được chia cho

15 người thưởng dụng trong năm 1971 , chưa kể phóng món

tiền lời khổng lồ khác trong các nghiệp vụ gây-dựng bằng

tiền máu của lính , mà những người trên cũng đứng tên cô

dông và cũng giữ chức-vụ Quản-trị , Giám - sát trong 4 năm qua.
Sự việc trên dây chứng tỏ ủy-Ban Thanh lý dã không

nghĩ đến trách vụ của mình là Đại- diện cho gần 1 triệu

Quân-nhân sở Etu chủ dề bênb -vực quyền- lợi của họ , mà

chi phi đến việc thi- hành những cli - hị của cấp trên mặc

dầu biết là làm thiệt thòi cho phía những người mà mình

Đại-diện,

O

Đối với những kẻ đang tâm bỏ túi những món tiền lời

khổng lồ tạo pỄp do tiền t áp của lính bị cứng bách khấu

từ vào số lượng nhỏ bé của họ , chúng tôi xin mời quý vị

Đồ sẻ vấn - đề dưới những khía-cạnh thực tế sau :

III . – Các thắc mắc cần được làm sáng tỏ.

1) Tiền vốn của ai ? Nếu không phải của lính

a) – Các Quận-nhân biệt-phái cho Ky-thương Ngân

hàng và các Công -ty. 2)- Thì giờ của ai ? nếu không phải thì giờ làm việc

của mấy ông bự dã được Chính - phủ trả lương

Chúng tôi đề-nghị ủy-ban thông báo cho công-luận biết

việc biệt -phái của Quân-phân vào các Cơ-sở của Quý

TTTKQN đi dự tiện những tiêu chuẩn nào ? Có được

phô- biệt động lại } o toàn Quập biết không ? Hay chi do

sự chi- dinh, tửi- sắm của một số mười có quy ền hành ?

Hơn thế nữa , họ là những người có quy_n -lợi, lương

cao bồng hậu đang cùng gia đình hưởng tiện -nghi của Thủ - đô,

trong khi các vị Tướng Tư lệnh Vùng và các cấp chi - huy

các đơn-vị tác chiến , với đồng lượng khiêm tốn , ngày đêm

trấn thủ những vùng bất an de bảo đảm an-ninh cho họ yên

hưởng :
b) Và các nhân - viên Dân -chính .

Vậy quý vị có đồng cùng hưởng lợi như vậy là bất

chính không ? Đấy là không nói đến các vụ mờ ám chưa bị

khám phá hay được che đậy một cách tinh-vi .

Việc tuyển dụng dựa trên những tiêu chuẩn nào ? Có

được thông báo rộng-rải không ? Những người đã được

tuyen- dung thuộc thành phần nào Cô- phi Quả-phụ ? Cựu

quân-nhân ? Những người có khả năng chuyên-môn đặc biệt

Lay chỉ là thân " phân của các vị có quyền thế hoặc có nhân

trong Hội - đồng Quản trị Quý TTTKON ? Chúng tôi xin nêu một trường hợp điều hình khác đi

chứng - minh việc “ Ngồi mát ăn bát vàng ” , Trường -hợp Thiếu

Tướng Đồng-văn-Khuyên mới được thăng Trung tướng. Riêng

năm 1971 , toi g thời gian 9 tháng, với tư cách Quản-tri-viên

Đại-diện Hội Quý T1TKQN tại Công-ty SlCOVINA, ông

c) và tiền lời chia cho cổ đông và thu-lao cho các

Quản trị - iên,
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được chia tiền thù lao là 1.129.57 $11. Số tiền này được

gởi cho ông sau khi vụ Quý TTIKON đồ bề. DI nhiên ,

Ông đã khước từ .

Bảng chữ ký về việc nhận-xe liên -quan

đến Quý TTTKQN gởi đếa ủy ban Thanh-lý dề dinh

kèm bản văn đề ngày 17-11-72.

So

T. T
Tan Họ Dân- bieu Khối, Nhóm Chữ ký

Chúng tôi tạm ghi nhận thiện chí của ông . Nhưng

chúng tôi muốn biết những năm trước trong các chức-vụ Quản

trị viên . Giám-gát -viên tại các cơ sở kinh doanh của Quý

TTTKON. Thiếu-tướng Khuyện và các vị khác đã lãnh

bao nhiêu cổ tức và thu-lao ? Các vị có trả lại cho Quý

TTTKON như Thiếu-tướng Khuyên đã làm trong vụ chia

nào thì - lao 9 tháng nói trên không ?
1 Đô- sinh - Tứ Nhóm Quốc- gia

2 Hồ -đức- Trung Dân -quyền

IV.- Việc xử -dụng cao ốc số 8 Nguyễn - Huệ.
3 Nhan-ninh-Trang

4 Nguyễn - văn- Binh Nhóm Quốc- gia

5 Đặpg-văn-Tiếp

Đứng trước những việc đã lỡ làm thất phân-tâm . phu

việc cung bách quân-nhân gây gây cho một số người

“ mượn đầu heo nấu cháo lòng-iá 4 năm , và rồi khi dư

luận dối làm sáng tỏ vấn- đề và trả lại cho các Hội-viên sở .

bức chủ quyền bầu đại - diện và Hội- dồr g Quản-trị . thì lại

độc đoán đưa ra quyết-định giải-tán và bán các cơ"sở lấy

tiền trả lại cho các khô chủ.

6
Nguyễn -đức- Cung

7 Trän-minh- Nbyt Dân-quyền

8 Nguyễn- văn - Quí

9 Nguyễn -văn- Kim Nhóm Quốc - gia

/ 10 Nguyễn-văn-Tiết Dân-quyền

Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị lưu ý đến khát-rọng

cuối cùng của các quân-phân: Đó là việc lưu giữ cao ốc tố

8 Nguyên-Huế đã dùng vào những việc cổng ích cao đẹp và

lâu dài cho quân -nhân mọi cấp còn tại ngũ cũng như đã xuất

ngũ. Chẳng hạn như việc thiết lập câu lạc- bộ, nhà vãng lai ,

thu- viện , nhà cưới... cho quân-phân và gia-đình họ.

Tương-vi-Trí

12 Nguyễn -văn - Cử Nhóm Quốc- gia

13 Nguyễn-ngọc- Tân Dân -quyn

14 Nguyễn - văn - Bảy

Việc dự định đem bán đấu giá tòa nhà này đã gây một

luồng dư luận chống đối không nhỏ. Chúng tôi được biết

trong chuyến trở về đơn-vị và tham khảo ý kiến , một số ủy

viên trong ủy-bap Thanhlý đã được đơn - vị nêu dề-nghị nói

trên và đã trình bày trong một phiên họp của ủy- ben, nhưng

không được cứu xét.

15 Mai-ngọc-Dược Dân-tộc Xã-hội

16 Nguyễn- văn - Phùng

17 Ta-thanh-Hối

18 Đoàn - Mại

Thay mặt các cử-tri quân nhân , chúng tôi đặt kỳ vọng

Bơi lòng ngay thẳng của quý vị . Chúng tôi cũng hy-vọng dược

quý vị sớm phúc đáp cho chúng tôi những điểm thúc-Lắc
Bàn tay

19 Tần -văn-Sơn

20 Tư - đồ - Minh

Kính chào Quý vị .J.

21 Nguyễn-công - Hoan

Đồng ký tên , nơi bảng danh sách chữ ký

của các Dân-bieu dih bầu.

22 Nguyễn -văn- Phước

23 Dân-quyền

Bản sao kính gởi:

Nguyễn-văn- Đăng

Phạm-văn-Trọng24

Ông Chủ tịch Thượng-nghi-viện . 25 Nguyễn-quốc-Biển Độc -lạp

Ông Chủ-tịch Hạ-nghi - viện , 26 Phan-Thiệp Dân-tộc Xãhội

27 Phan-xuân- Huy
Quý vị Nghi-vi, Dân-Điều

28 Nguyễn-hữu-Thời
Quý vị Tướng Linh và các cấp

29 Nguyễn-trong-Nho Nhóm Quốc-gia

Chi -huy - Trưởng trong Quân-dội .
30 Huỳnh-ngọc-Diêu Dân-tộc Xã-hội

Các cơ-quan Thông-tin Báo-chí.

•De kiab tường "

31 Phạm-kế- Toại Nhóm Quốc- gia
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So

Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần nhật- ký địa.

phương và xin đi vào phần nghị -trình chính-thức ngày hôm

nay : Tiếp-tục thảo luận và biểu-quyết dự-thảo luận số 30/72

ban -hành Ngân sách Quốc-gia năm 1973.

Tên Họ Dân-Điều Khối , Nhóm Chữ ký
T. T.

Chúng tôi xin mời Ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh lên

bàn Thuyết-trình- đoàn.

32 Nguyễn-văn-Hàm Dân-tộc Xã-hội

Kính thưa Quý đồng viện ,

33 Trầa-ngọc- Giao

34 Phang-công- Phú Dân-quyền

Nhóm Quốc-gia

Hôm qua , chúng ta đã thảo -luận và biếu-quyết xong

Mục 9 của phần A tức là phần kinh-phí dụ-tù cho Ngân
tách Quốc-gia tiên-khoá 1973.35 Dương- minh - Kính

36 Nguyễn- PhúcLiên- Bảo Dân-tộc Xi-hội Bây giờ , chúng tôi xin trao lời cho ủy-ban Nhân- sách

Tài -chánh tiếp-tục trình khoáng-đại phần A của Ngân -sách

Quốc-gia năm 1973 , Kính mời ủy-ban.
37 Tần -cao- Đà

38 Ngô-văn- Luôn Cộng-Hòa

39 Huỳnh - văn -Tứ

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trinh- vien).

Ủy ban chúng tôi xin phúc-trình kinh -phí dự-trù tại Mục

10 , Phủ Thủ -tướng . Kinh-phí của Phó Thủ-tướng được dự

trù với tổng số là 855.000.000$ , được phân -phối trong

Chương với các kinh-phí như sau :

40 Nguyễn Mậu

41 Nguyễn-tuấn-Anh Nhóm Quốc-gia

42 Huỳnh-văn-Có Dân-quyền
Lương đồng nhân-viên dân - chính : 365.408.000 $.

43 Hồ- Uyên

Lương bồng quân-nhân : 42.287.000$..

44 Trần-văn-Thung Dân-tộc Xã-hội

Vật liệu và dịch -vụ : 293.719 000 $ .
45 Le-tấn-Trạng Dần -quyền

46 Tôn-thất - Đông Cộng - Hòa Chuyền-nhượng thông thường : 66.664.000$.

47 Đầu-tư trực tiếp : 86.922.000$.Lưu-quang-Sang

Nguyễn-tất-Thinh48 Dân-tộc Xãhội

49 Phạm -hữu-Gia Độc-lập

Nếu so tồne -số kinh-phí dự- t ù cho tài -khoá 1973 với

tổng-số kinh -phí đã được biểu -quyết cho tài khoá 1972 nguyên

thủy là 647.132.00 $ thì có gia-tăng lên 207.868,000$,

hoặc tính theo tỷ lệ thì có sự gia-tăng là 32, 12% .50 Trần -đức-Trong

51 V6-thanh-Son Cộng-Hòa

52 Phạm-thành - Ngọc

Tông-số kinh- phí 855.000,00 $ trên được phân phối

cho 11 Chương , đó là các Chương 203. 216, 222 , 224,

258, 513 , 615 616 , 753, 754 và 756. Chúng tôi xin trình

bày chi-tiết từ: g Chương với đề-nghị của ủy - ban chúng tôi ;
53 Trần-thị -Hoa

54 Nguyễn-tấn - Phước Cộng-Hòa

55 Vũ-văn-Quý

Chương 203. - Phủ-thu-Tướng : Văn -phòng Thủ

Tướng và Cơ - quan nội -tbuộc . Tổng-số kinh-phí của Chương

203 nầy là 316.219.000 $. so với tổng số tinh-phí di bieu

quyết nguyên-thủy cho tài- khóa 1972 là 244.394 000$, có

gia-tăng 71.825.000$ , Tông-số 316.219.000$ trên được dự

trù phân phối như sau :

56 Vô- văn- Phúc Độclập

57 Nguyễn- Phước

Vinh-Tùng Dân-tộc Xã -hội
:

80

58 Dương-thanh - Tồn

Điều 1 : lương bồ g và phụ- cấp nhân -viên dân - chính :

126,583,000$ , phần này chi gia tăng 5.265.000$ so với tài

khóa 1972 và được dùng để đài thọ lượng bằng cho 573

nhân-viên dân chính.59 Tương-văn - Phúc

60 Lâm-Hoàng-Hôn Cộng Hòa Điều 2 : lương bồng quân nhân : 5.922.000$, phầu

Đấy chị gia tăng rất ít là 428.000$ so với tài khóa 1972,

được dùng để dài-thọ lương bổng cho 28 quân nhân

O. CHŮ-TICH.

Điều 3 : vật liệu và dịch-vụ điều hành : 116,700.000$.

nếu so với kinh-phí đã được bều -quyết nguyn-thủy cho tài

khóa 1972 là 70.582.000$ thì có sự gia tăng đáng kể là

46.118.00 $ .Kính thưa Quý Đồng-viện ,
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Điều 7 : đầu tư trực-tip : 67.014.00 $ , nếu so với

thi -khóa 1972 thì có sự gia tăng là 20.614,000 $ . Ngân

khoản 67.014 0 00$ trên được dự-trù phân phối như sau :

40.00 2.000 $ cho việc tấn công tác , 12,0 0.0 + 0 $ đại tu - bố.

5.000.00 $ dụng cụ văn phòng, 2.534.000 $ cho việc mua

máy móc và 3 xe gắn máy, 1.480,000$ dành cho dụng cụ

truyềa - tin .

Riêng đối với tài -khoi 1973 , ủy ban chúng tôi xin kính

đề- nghị quý đồng việc chấp thuận toànbộ kinh-phí của

Chương 216 , Nha Tổng Giám-đốc Công vụ này là

46.957.00 $

Chương 222. - Phú Thủ-tướng , Tòa Tông-trấn Saigon

Gia-định .

Đối với Chương 203 nầy ủy ban chúng tôi xin có hại

đề- nghị sau đây:

Tổng số tinh -phí của Chương 222 này là 20,411.000 $

so với tổng số kinh-phí đã được bều -quyết tài -khoi 1972 là

19,335.000$ có gia-tăng 776.000$ . Tổng số tinh- phí gầy

được dự trù phân phối như sau :) Về điều 3. kinh - phí dự-trù là 11670 1.000 $ , ủy .

ban chúng tôi đề nghị quý đồng viện chấp thuận là 90.000.000$.

nghia là có cắt giảm 26.700.0 10$ và chi phí dự trù nguyện

thủy cho vật liệu và dịch vụ đã được dự trù quá cao .

2) Về điều 7 , kinh-phí dự trù là 67.014.000$ , ủy ban

chúng tôi đề nghị quy động viên chấp-thuận là 15.014.000 $ ,

nghia là có cắt giảm 52.000.000$ trong đó có khoản dự-trù

40.000.000$ cho tấn công-tác về phòng họp Nội-các , và

12.000.000 $ đại tu - bộ các công-thự ở Vũng tàu.

Điều 1.Lương đồng nhân- viên dân-chính: 2.131.000 $.

Phần này có gia tăng 226.000$ so với tài -khoá 1972 và

được dùng để đáp ứng nhu-cầu lương bổng của 6 nhân-viên

chính ngạch, một nhân -viên công-nhật , chi-phí linh - tinh và

chi- phí xã hội. Phần này đã được chiết-tính rõ ràng đúnº

mức nên ủy-ban chúng tôi xin đề nghị khoáng - đại giữ nguyên

kinh-phí dự -tù,

Điều 2. - Lương bồng quân -nhân : 14.274. 000 $ , phần

nầy có gia tăng 664.00$ so với tài -khoá 1972 ,Sở dĩ chúng tôi cắt giảm 52,000,000$ trên là đà chờ

một dịp khác, khi ngân-sách bớt gánh nặng , chừng đó thì Phủ

Thủ-tướng hay thực-hiện những công tác xây cất và đại tu

bộ trên ,

Tóm lại , đối với Chương 203, kinh -phí dự-trù là

316.219.00 $. ủy ban chúng tôitôi xin đề-nghị cắt giảm

78.70 1.00 $ tức là chỉ chấp thuận ngân sách của Chương

nầy là 237.519.000$ .

Điều 3.-Vật- liệu và dịch-vụ : 3.500.000$ . Phần này

có giảm 79.000$ so với kinh-phí đã biều-quyết cho tài -khoá

1972. Tổng số 3.500.000 $ này được phân -phối để đáp-ứng

những nhu cầu về điện , nước, điện-thoại , điện -tín , ấn -loát ,

chuyên-chở nhân-viên , vật -lệu văn-phòng , dụng-cụ y-tế , vệ

sinh , xăng. nhớt v.v... cũng như trong các công tác duy tri

và tu- bộ nhà cửa , máy móc, dụng-cụ .

Điều 7.– Đầu tư trực-tiếp : 200.000$ , so với kinh

phí tài -khóa 1972 thì có giảm 15.000$.

Ủy-ban chúng tôi xin đi sang Chương 216 : Phủ Thủ

tướng, Nha Tông-gam- dốc ( ông-vụ . Tổng-số kinh-phí của(

Chương 216 này là 46.957.000% so với kinh- phí đã biểu-quyết

cho tà - khóa 1972 nguyên-thủy là 48.871.00 $ , thì có sự

giảm chi là 1.914.000$ . Tổng số chi-phí 45.957.000$ này

được dự-trù phâu -phối như sau :

Tông-kết phần kinh-phí chính của Tòa Tổng trấn Saigon

Gia định là để đài-thọ lương-bồng cho các nhân - viên dân.

chính và quân-nhân . Phần kinh-phí còn lại được chiết-tính

rõ ràng và đúng đắn. Ủy-ban chúng tôi xin đề- nghị thông

qua Chương 222 và giữ nguyên tổng-số kinh-phí dự trù .Điều 1.– Lương bồng nhân viên dân chính; 39.174.000$

Phần này có giảm đi 2.997.00 $ 80 với tài -khóa 1972, và

được dùng để đài-thọ lương-bồng cho 188 nhân-viên dân-chính . Chúng tôi sang Chương 224; Nha Tổng Giám đốc Đặc

trách Phát-triền Người Việt gốc Miên.

Phần chi-phi linh tinh cũng như chi- phí xã-hội của điều

này cộng chung chỉ đến 2.067.000$ , trong đó có phần đảm

phụ huu-bồng 10 % đã lên đến 1.517.000$ và phần còn lại

phụ cấp bịnh-viện-phí và hộ-sản-phí v.v... Ủy ban chúng tôi

xin đề-nghị giữ nguyền kinh- phí cho điều này.

Tông số kinh-phí dự trù cho tài-khóa 1973 của Chương

224 nầy là 70.359 000$ 40 với kinh -phí tài-khóa 1972 là

68.720.000 $ , có gia tăng 1,639.000$ . Tổng-số kinh-phí

70.359.0 20 $ trên được phân• phối như sau :

Điều 3 , - Vật-liệu và dịch-vụ : 7.48 3.000 $ . Phần này

có gia -tăng 1.38 3.00 % so với tài -khóa 1972 và được dùng

để đáp- ứng các nhu cầu về dịch- vụ cũng như vật-liệu .

Điều 1.- Lương bồng của nhân- viên dân - chính :

22.300.000 $ . Phần này có giảm | 50.00 $ 40 với kinh -phí

của tài khóa 1972. Tổng-sở kinh -phí 22.300.0 00 $ được

chia ta như sau :

Điều 7.- Đầu-tư trực-tiếp : 300.000 $ dự-trừ để mua

các dụng-cụ văn -phòng .
4.670.000 $, đề dai - thọ lương -bồng cho 19 nhân-viên

chánh ngạch ;

Ủy ban chúng tôi đặt rất nhiều nghi-vấn về sự hữu.

hiệu trong hoạt động của Nha Tổng Giámđốc Công-vụ .

nhưng dầu so với tổng số nhân-viên là 188 nhân- viếp dân

chính đang phục- vụ tại Nha Tổng Giám-đốc Công-vụ , ủy

bạn chúng tôi không thể khuyến -cáo giải -tán ngay trong niên

khoá 1973 được vì như vậy sẽ tạo một vài xao-trộn về cách

xếp-đặt lại phân-sự , nhưng hầu hết ủy- viên trong ủy-ban

chúng tôi xin đê-nghị khuyến-cáo giải -tán Tòng Nha Giám

đốc Công-vụ trước tiên-khoá 1974.

10,749.000$ , lương-bồng 13 nhân-viên công nhựt ;

3.281.000$ , lương-bổng cho 45 phân-viêu phù- động ;

600.000$ về chi -phí xã-hội ;

3.020,00 $ về chi-phí linh tinh , trong số nổy có

2.500.000 $ về phụ-cấp vầng phán , phần còn lại đề dài

thọ cho những phụ-cấp thêm giờ , tử-tuất , bịnh-viện phí v.v.
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Điều 2.- Lương Đồng quân-nhân : 4.393.000$ , 10

với kinh phí tài-khóa 1972 có gia tăng 124.000$ .

Điều 1. lương bồng và phụ cấp nhân viên dan -chinh:

25.791,000$. 10 với kinh-phí bieu-quyết cho tài khóa 1972

là 11.372.000 $ thì có gia tăng 14.419.000 $. Đặc- biệt là

tại điều này có sự tận tuyển thêm nhân viên . Sở dĩ có sự

tân tuyếu là đề diều-hành những hệ thống điện-tử .

Điều 3 - Vật-liệu và dịch vụ : 21 :000.000 $ . Tông

số kinh-phí của điều 3 dự-trù cho tài -khóa 1973 bảng tổng

số kinh phí dự -trù bieu -quyết cho tài- khóa 1972. Tổng số

20.000 090$ này được phân phối như sau : Ủy-ban chúng tôi xin sang điều 2. Lương bồng quân
nhân :2.861.0.0$.

Thuê nhà : 5,500,000 $;

Điện nước phỉ tốn bưu- diệu, ấn-loát , chuyền-chở phân

viên : 3.950,000 $;

Điều 3.–Vật-liệu và dịch- vụ: 100.653.000 $ . được dự

trù phân-phối như sau : thuê máy điện tử ,máy đen - tóan IBM

với 25 hệ thống dùng chung và mua giấy cho hệ-thống IBM

này với tổng số tinh- phí là 75.120.000 $.

.

Vật-liệu , văn phòng phẩm : 3,800.000$; Sở dĩ chỉ tốn có 13.120.000$ và trang bị một hệ thống

IBM với 25 bệ-thống là vì theo thỏa-hiệp ký ngày 16.3.1972

giữa Chánh- phủ Việt-nam và Chánh-phủ Hoa-kỳ thì Chánh .

phủ Việt-nam chỉ đài thọ 1/5 chi phí thuê mướn mà thôi ..

1.000.000$ về thực-phần 1.500,000$ về chi - phí linh

tinh dự trù đề đai-thọ đặc-biệt về các chi - phí cúng lễ theo

tập-tục người Việt gốc Miên cũng như các công-tác thăm

viếng. Phần còn lại trong số 20 triệu nầy được dùng vào các

công-tác duy-hi và tu-bồ .

Sở kinh phí còn lại của điều 3 được dự trù phan-phổi

cho các dịch vụ điều hành những nhân viên tận tuyền , tu bộ

cho các máy IBM , tiềa chuyên chở các nhân viên , các phái

đoàn tham dự hội-thảo quốc tế về điện toán.
Điều 5.– Chuyển nhượng thông thường : 22.300.000$

so với kinh-phí bều-quyết cho tài -khóa 1972 có gia tăng

2.300.000$ , Tòag-số kinh-phí của điều 5 được dự-trù phân

phối như sau :

Ủy-ban chúng tôi xin sang điều 7.- Đầu tư trực tiếp:

4.180.000$, so với tổng số kinh phí biểu quyết cho tài khóa

1972 là 38.200.00 $ có giảm đi 34.020.00 $ Tổng số

kinh phí 4.'80.00 $ được dự trù phân phối như

20.0 0 % tấn công tác ; 2 000.010 $ dụg cụ văn phòng;

1.800.00 $ về máy móc và 180.000$ về dụng cụ chuyên chở .

sau :12.000.00$ về việc cấp học - bổng cho học-sinh và

sinh - viên;

10.300 000$ để phụ - cấp cho các hội từ thiện và

đoàn thể , chẳng hạn như trợ-cấp tu-sửa || chùa và những

trường chùa day miễn-phí , xây- cất thư-việp ở Vinh-bia,

xây cất các lò hỏa -táng ở Kiên-giang.

Chúng tôi xin sang Chương 513 : Nha Tòag Giám-đốc

An-piah Hành-chánh. Tổng số kinh phí dự trù cho Chương

513 là 39.321.000$ được phân phối như sau:

Điều 7.- Đầu tư trực-tiếp : 1.366.000$, giảm

634.000$ so với kinh- phí tài - khóa là 2.000.000$ và được

dự trù cho các công-tác tu bổ, dụng-cụ văn-phòng và máy móc.

Biểu |

16.995.00 $

Lương bồng nhân viên dần chính:

3

Điều 2.– Lương bồng quân nhân : 3.127.0003;

Điều 3. Vật-liệu và dịch vụ : 13.799.000$ tăng về

khoản ấn loát , phiếu lý lịch an ninh công chức.

Điều 1.- Đầu tư trực tiếp 5.400.00 $ dự trù các7

công tác đại tu bổ, tấn công tác , dụng vụ Văn phòng và máy móc..

Đối với Chương 513, ủy ban chúng tôi xin có hai đề nghị:

Tuy tông-gô dự trù cho tài - khóa 1973 của Chrợ x 224,
8

Nha Tổng Giám-đốc Đặc-trách Phát triển người Việt gốc

Miên , với một tỷ lệ đáng kể và những sự chiết tính của ủy

ban chúng tôi vừa qua đã chứng minh là Ngân-sách của

Chương 224 đã được chiết-tính một cách rộng-rái , không

bỏ quên một phạm- vi nào , nhưng với những nỗ lực của các

phạm-vi hướng-dẫn và khuyến khích thành lập các hợp-tac

xá, canh-tân nông - nghiệp, dào- tạo cán bộ nông -ngu -nghiệp

v..v .. , nhất là riêng các phạm-vi văn hóa xã hội đang đòi

hỏi việc tiếp -tục đài-thọ các học bổng cho các sinh-viên ,

học-sinh người Việt gốc Miên hiếu học cũng như những

Công viên canh -tân thư mở thê n các trường học, tìm phương

tiện cho vấn-đề day Mện ngữ và duy trì các phong-tục

miên cũng như việc thiết lập thêm các Ty Phát-tiền đồng

bào Việt gốc Miên , ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị quý đồng

việc chấp thuận toàn bộ kinh-phí dự-trù cho tài -khóa 1973

của Chương 224 với tổng số nguyên vẹn là 70.359.000$ như

dã dự -tù.

1 ) - Đối với điều 3 , kinh phí dự trù là 13.799,000 $..

ủy ban chúng tôi xin đề nghị chấp thuận 10.000.0 10%

nghĩa là cắt 3 799,000 vì dự trù kinh phí quá đáng 10

với thực tẻ ;
KO

2). Đối với điều 7 tổng số kinh phí dự -trừ là

5.400.000$ ủy-ban chúng tôi xin đề nghị chi chấp thuận

2.500.000$ nghĩa là cắt 2.900.00 $ về chi phí tôn Công tác

và đại tu bổ vì lúc này xét chưa cần thiết .
U

Ủy-ban chúng tôi xin vâng Chương 258 : Trông-tâm

Điệnºtoán.

Tóm lại , đối với Chương 513, kinh phí dự trù 1là

39,321,000$, ủy ban chúng tôi xin cắt giảm 6.699.000 $

Như vậy , kinh phí chương 513 còn lại là 32.622.000$

Tông-ố kinh-phí dự trù cho Chương 258 này là

133 485 0 0 $, so với kinh-phí tài khóa 1972 có gia tăng

73.454.000 $.Iồ : g số kinh phí 133.485.000$ nầy dự-trù

phân phối như sau :

Chúng tôi sang chương 61 5 : Học- viện Quốc-gia Hành

chánh . 1ồng- số kinh-phí dự trù cho chương 615 là

164.4660 00 $ , được dự trù phân phối như sau :
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phí dự trù là 7.237.0908.
Điều 1 lượng đồng nhân -viên dân -chính là 105.848.000% ,

Kính thưa Chủ Tọa-doàn,
Điều 3.– Vật -liệu và dịch-vụ : 11.500.000 $ ;

Kính thưa Quý vị động viện .
Điều 5.– Chuyển nhượng thông thường : 44.364.000$ .

Điều 7 – Đầu -tư trực-tiếp : 2.774.000 $

Tổng kết đối với Mục 10 , Phó Thủ tướng, gồm 11

Chương, ủy ban , chúng tôi xin đề nghị quý đồng việu biau

quyết chấp -thuận cho tài -khóa 1973 tầng-số kinh- phí là

769.601.000$ thay vì 855.000.000 $ như dự-trù , nghi là

có cắt giảm 85.399.000 $ ở các Chương 203 x 513.

Riêng đối với chương 615 , vì chiết tính các kinh phí

rất rành mạch nên ủy ban chúng tôi xin đề nghị chấp thuận

toàn bộ kinh-phí nguyên thủy dự-trù của Chương 615 là

164.486.00 $
Xin cám ơn Quý đồng việt ,

Ủy-ban chúng tôi xin Bang Chương 616 : Viện Ta

nghiệp quốc- gia . Tông-số kinh- phí dự -trù là 33.653.000 $.

* được phân phối như sau :

O. CHŮ -TICH ,

Kính mời động viện Trần -đức- Trong.

Lương-Đồng nhân-viên dân -chính :
Đà 1 .

16.417.000 $ Ố. TRẦN-ĐỨC- TRONG

Điều 3.– Vật liệu và dịch vụ điều hành : 12.056.000 $

Điều 7.- Đầu-tư trực-tiếp : 5.180,000$

Chúng tôi còn nhớ ngày hôm qua có một đồng việc của

chúng tôi đã lên dây bọy tỏ nỗi băn khoăn không hiểu thình .

phần Nội -các hiện hữu có thích hợp với tinh thể hiện nay bay

không và có cần thay đổi vị lãnh đạo của một số Bộ ly

không : Chúng tôi cũng ở trong tình trạng băn khoăn khu

đồng việu Vũ-Công đã bày tỏ ngày hôm qua

Đây là một Chương mới , chi dự-trừ những kinh-phí

điều- hành sơ khởi và đã được chiếttính có ràng nên ủy- ban

chúng tôi xin đề nghị chấp thuận toàn bộ kinh-phí dự-trù

11 33.653.000$.

Chúng tôi xin sàng chương 753 : Hội -đồ ng Bình-địn!

Phát -triền Trung ương. Tổng-số kinh- phí dự trù cho chương

153 là 23.172.010$, được phân phối như sau :

Thực vậy , trước tình thì mới với quá nhiều biết - chuyta

dồn -dập mà trong Nội các chúng ta có quá nhiều Bộ, trong đó

có một số Bộ, nếu chúng tôi không làm sau khi nghiên cứu

sự trình bày nhiệm vụ của các Bộ trong quyền dự thảo Ngân

sách năm 1973 , chúng tôi thấy rằng nhiều Bộ có trách -vụ giếng

như nhau . Đó là Bộ thông-tin với kinh-phí 4.700,000.0 03

Bộ chiêu“bồi với kinh phí 528.411,00 $. Bộ phát triển Nông

thôn với kinh-phí 766 18,000 $, Cả ba Bộ này nhằm vào

công-tác :

Điều 1.- Lương Đồng phân-viên dần -chính 4.760.000$

Điều 2. - Lương bồng quân nhân 11.710.000$

Điều 3.– Vật-liệu và dịch- vụ : 6.344.000$

1 ) - Thông-tin đại chúng mà năm 1973 cho là Quốc

tích.

Điều 1.- Đầu tư trực-tiếp : 358.000$ 2) Đây-mạnh công-tác đấu tranh chính trị, tranh-thị

nhan -tâm và tranh-thủ cán - bộ cộng-sản trở về với chính -nghia

quốc- gia.

Đối với chương 753 nầy . sự chiết tính kinh phí không

quá đáng và chỉ dùng để bồ- túc những phần chi-phí điều hành

chính đồi-thọ do ngoại viện , nên ủy- ban chúng tôi xin đề

nghị chấp thuận toàn bộ kinh phí dự trù là 23.172.000$.

Ủy-ban chúng tôi xin vâng Chương 754, Công tác Bình

định Phát-triền : giữ nguyên , vì tòng-kết kinh phí về

Công tác bình định và phát-triền được dự-trù trong Mục 34 :

Các Chương trình viện-trợ Mỹ.

Chỉ có một nhiệm vụ tuyên -truyền mà bên Quân -đội thì

có Tổng cục Chiến -tranh Chính trị , còn bên Nội các có những

b) Bộ cũng chỉ lo cùng một nhiệm vụ, và kết quả trong những

năm qua chúng ta đã thấy rồi . Chúng tôi thiền nghĩ rằng bều

quan-niệm Nội các phải lập ra gồm có nhiều Bộ . Khiều Phủ

đề thỏa-mãn nhu cầu chánh-tri , cho các khuynh-hướng đảng

phái tham -gia , thì , trên thực -tế, chúng tôi , một dân- bieu thân

Hành-pháp, chúng tôi nhận thấy còn rất nhiều thành phần

quốc-gia khác chống-cộng tích -cực nhưng chưa được tham - gia

Nội các .

Chúng tôi xin sang Chương cuối cùng là Chương 756 :

Nha Tổng Giám-đốc Thượng- cang . Tồng-số kinh- phí dự-trù

cho Chương 756, Nha Tổng Giám đốc Thương -cảng là

7.237.000 $ đượ : phân phối như sau :

Điều 1. - Lương Đồng nhân viên dân chính : 5.409.000$.

Nếu quan-niệm Nội- các thành lập đề ứng-phó kịp thời

với tình thế biến-chuyen thì tôi nghĩ rằng những bộ quá dư

thừa dành ghế cho phe này , nhóm nọ có thể sáp nhập làm

một . Như thế , ta có thể vừa dậy mạnh những công tác cho

phù-hợp với tình thế mới , vừa tiết kiệm công quỹ .Điều 3.- Vật-liệu và dịch- vụ : 1.678.000$

Điều 7.– Đầu tư trực-tiếp : 150.000$
Trở lại phần chi tiết của dự-thảo Ngân -uách Phú-thu

Tướng thì theo như nguyên-tắc mà chúng ta đã thỏa -thuận sáng

qua , tất cả những Chương mẹ : về tấn công-tác đều phải cắt

xén đến mức tối đa . Vì vậy , nơi chương 23 Mục 10, Văn .

Đối với Chương 756 nầy , ủy-ban chúng tôi không có

de-nghị cắt giảm nào , và xin đề nghị chấp-thuận toàn - bộ kinh

8
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trình Bình-định Phát-triền đã có kết quả rất khả quan .phòng Thủ tướng và cơ quan Nộithuộc, ở điều 71-79: Đầu

tư trực-tiếp , chúng tôi đề nghị ủy ban cắt xén 40 triệu về

tấn công-tác , Tuy nhiên , kinh - phí dành cho Chương” ình Bình-định

Phát -tiền này phần lớn đã lọt vào tay tham-nhung mà trong

thời gian chúng tôi đã làm Thanh-tra Tai-chánh tại địa .

phương về Chương trình Bình-định Phát-triều , chúng tôi đã

chứng-kiča .

Về Chương 216, Nha trồng Giám đốc công-vụ , kinh

phí là 46.957.000 $ với phân số 188 nhân-viên nhằm thỏa

mắn cho 129.600 công -chức trên toàn quốc , chúng tôi thiên

nghĩ rằng , mặc dù Nha tổng Giám- đốc công vụ có rất nhiều

bê bối và khuyết-diềm mà chúng tôi , nguyên là một công-chức

xuất thân từ Bộ nội-vụ , chúng tôi hàu tó, nhưng Nga tổng

Giám- đốc Công vụ là một cơ quan tối cần thiết đối với giới

công -chức.

Chúng tôi xin mạn phép quý vị trở lại Chương 65

về Học-viện Quốc-gia Hành-chánh. Chúng tôi không đề-Nghị

cắt xén ngân khoản của Học-viện Quốc-gia Hành - chánh.

Chúng tôi nhận thấy rằng nếu không có cơ - quan này thì

lấy ai mà phe điềm , lấy ai sắp xếp hồ sơ, lấy ai thắng trận ,

lấy ai quản-trị tất cả hồ -sơ về hành chính cũng như tất cả

nhân -viên hành chánh trên toàn -quốc ?

Tuy nhiên , cũng như một số quy động viên ở đây,

chúng tôi xuất thân từ Trường Quốc-gia Hinh-chánh, chúng

tôi nhớ lại rằng những kinh nghiệm học hỏi tại trường trong

suốt ba năm trời hồi trước chúng tôi học ba năm ,

nầy bốn năm - trong suốt thời gian học hỏi đó, với lề lối

giảng huấn cũng như chương trình giảng huấn nặng về từ

chương trích cú , khi ra trường, sự thật , chúng tôi học hỏi

kinh nghiệm ngoài đời để làm việc nhiều hơn là đem bài vở

trong nhà trường tà áp-dụng .

-

Với 188 nhân viên làm việc và thỏa mãn nhu cầu cho

hơn 200.000 công -chức trên toàn quốc chúng tôi thiện nghi

tăng ngân khoản 46.957.000$ không phải là quá nhiều nếu so

chương Tổng Giám-đốc công-vụ này với Ngân -sách Quốc - gia .

Do đó chúng tôi kính đề nghị với ủy-ban một tu- chính

là vẫn giữ nguyên Nha-tông Giám-đốc Công -vụ , hoặc nếu có

thay đổi thì xin giao toàn cho Bi-nội -Vụ đảm nhận trách vụ nầy .

Ngoài ra , còn vấn đề động viên của sinh viên Quốc-gia

Hành-chánh. Chúng tôi đã chứng kiến có những sinh- viên

Quốc-gia Hành -chánh vừa tốt nghiệp I4 , được bồ đi làm

Trưởng-ty , Pa, quận , thì sau khi bàn giao và nhận chức vụ

được chừng một hai tháng hay một hai tuần lễ tại địa

phương thì bỗng được lịnh gọi nhập ngũ .
Về chương 513: Nha trồng Giám đốc an-ninh Hành chánh

với kinh-phí là 39.321.000$ Chúng tôi được biết Nha anh

Ninh Hành-chánh đã được thiết lập từ ba năm nay nhưng

trong ba năm đó, chúng tôi không rõ Nha An-Ninh Hanh-chánh

đã làm được những gì và có nhiệm vụ gì . Tại mỗi tỉnh có

thiết lập một phòng về an-ninh hành chánh, Ông Chủ -sự

phòng cũng không biết làm cái gì .

Trong khoảng thời gian quý vị này đi thi hành nghĩa:

vụ quân-dịch thì tại linh đó phải kiếm những anh em thư:

ký , những nhân viên ngạch trật nhỏ hơn để tạm thời xử lý

thường vụ . Rồi 6 tháng hoặc 9 tháng sau , những vị ấy tốt

nghiệp tại Trường B - binh Thủ -đức trở về thì lại phải bàn

giao nữa .

Vô Vănphòng thì thấy bìa trống. Chúng tôi thiếa nghi

tất cả những hồ sơ lý lịch về công chức thì đã có các cơ

quan an ninh khác sưu tra trước khi cho làm việc và đã theo
dõi . Về vấn- đề phòng gian bảo mật thì tại mỗi cơ quan đầu

có cơ-quan phòng gian bảo mật tùy theo sáng kiến của mỗi
vị phụ -trách tại cơ-quan đó.

Thưa Quý vị , làm như thế thì tất cả mọi chương trình

và chính sách tại địa phương bị đứt khoảng rất nhiều, không

lien -tục và không đem lại hiệu năng như Chính-phủ đã mong

muốn.

Thành thử ra Nha Tổng Giám-đốc An-ninh Hành -chánh

với kinh-Phí 39.321.000$ của Chương 513 chúng tôi thiết.

tưởng là vô bồ. Do đó , chúng tôi kính đề-prhị với ủy - ban

tu -chính thứ 2 là cắt xén hoàn toàn ngân khoản của Nha An

ninh Hành-chính.

Vì vậy, chúng tôi kính đề-nghị là đối với sinh viên

Quốc-gia Hành chánh , trong suốt thời gian bốn năm họ theo

học tại Học viện Quốc-gia Hành- chánh , Chánh-phủ nên

dành một thời gian nào đó để những sinh- viên này thụ huấn

quân-sự tại trường Bộ-binh Thủ- đức , và sau đó , khi ra

trường họ sẽ đảm nhiệm luôn chức vụ hầu có thể liên tục

điều hành công việc mà Chính -phủ giao phó.

O, CHŮ-TICH .

Về Chương 753 : Hội-dồng Bình-định và Phát-tiền

Trung-ương với kinh phí là 23.172.0C 0 $. Chúng tôi kính đề

nghị với quý vị là nếu được , và trong chiều hướng không

cải tô Nội- các, thì Hội-đồng Bình-định và Phát -tuền Trung

ương có thể sáp nhập với Bộ Phát-tiền Nông thôn làm một

hơn là giữ riêng rẽ , gây hao tốn công quỹ.

Chúng tôi xin thưa cùng quý vị , vì có quá nhiều đồng:

viện ghi tên trong một mục , chúng tôi kính đề nghị quý vị

tóm tắt và cố gắng tôn -trọng thời-gian phát -bều ý-kiến tại

diễn đàn là 5 phút .

Kính mời động- viện Huỳnh -ngọc- Anh .

Tại Phủ Thủtướng có Trung tâm điều hợp Bình- định

Phát-tuền Trung-ương với Nha Công-tác Nông-thôn , lại

thêm một Bộ Phát triển Nông-thôn , rồi mỗi vùng, mỗi tỉnh

đều có Tung-tâm Bình-djnh Phát-tiên, chúng tôi thấy là quá

nhiều .

O, HUỲNH-NGỌC-ANH .

Kính thưa Ong Chủ -tịch Hạ -nghi- viện .

Kính thưa Quý đồng-viện,

Thực sự trong những năm qua , chúng tôi đã chứng kiến

chúng tôi không phủ nhận công lao của tất cả cán bộ Phát

triển Nông-thôn trên toàn quốc , chúng tôi ghi nhận sự cố.

gắng nỗ lực phi-thường của những anh em đó là Chương Chúng tôi xin được phép phát-hiều ý kiến về Ngân sách
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Cán-bộ Phát triển Nông-thôn 17,826 ngườitrong khôn -khô, không phải chi Mục 10 tức Phó Thủ -tướng

mà còn liên-quan đến Ngân-sách các Bộ của Chánh-phủ , mà

Phủ Thủ -tướng là cơ -quan đầu nào cũng như Thủ -tướng

Chánh- phủ là người lãnh-đạo Nội-các .

Cán-bộ Thông-tin 13.335

31,161Phần trình bày chúng tôi đầu tiên gồm quan niệm về

Ngân-sách của các Bộ trong Chánh- phủ .

Hai loại cán bộ này , nói chung, có những công tác gần

giống nhau, như :Trong nhiều năm qua , cũng tại diễn đàn này tôi từng ý.

niệm rằng ngân- sách phải phản ánh chính- sách Chính-phu,

1 )- Tranh-thủ nhân-tâm , tạo cho quần chúng nông-thôn

một lập trường Quốc-gia vững chắc, tuyên truyền chánh - tri

phản tuyên truyền dịch.
Ngân -sách không thể là một bài toán cộng , cộng tất cả

những sự chi tiêu từng Nha , Sở, Phòng, rồi cắt xén theo

một tỷ lệ nào đó , hay là tùy năm được gia tăng cũng theo

một tỷ lệ nào đó tôi chuyển sang Quốc-hội . và tại đây quý

vị Nghị-si và Dân-biều lại cắt xén hoặc gia tăng với một tỷ

lệ đồng đều vào đó.

2)- Tìm hiểu nguyện-vọng nhân dân nông thôn ;

3 )- Tô-chức tọah báo nhân dân, nhận diện hạ tầng cơ

sở Cộng-sản và cung cấp tin tức tình báo ;

Không. Ngân -Bách Quốc-gin không thể là một bản chiết

tính chi thu như một ngân-tách gia-dinh. 4) – Giúp xã ấp thi -hành các chương -trình Chính-phủ.

+ Năm tới , 1973 , tình hình Quốc-gia chúng ta không còn

giống như những năm trước, tôi muốn nói như 1970, 1971 ,

1972 nữa . Cục diện chính trị thế giới đã thay đổi , không phải

thay đổi theo đà tiến triển thường lệ mà là một cuộc thay đổi

Một cách tổng quát , chúng ta có độ 30.000 cán bộ

( thuộc Bộ Thông tin và Bộ Phát triển Nông-thôn ) có nhiệm

vụ tỏ rệt là đối phó với Cộng-sản trong cuộc chiến-tranh

chánh -trị tại khắp nơi trong nước.

ấu xa.

Năm 1973 là năm thử thách khả năng của cán bộ Phát

triển Nông-thộp và cán bộ Thông-tin của chúng ta . Kinh

phí chi về lượng bằng mà thôi lên đến 3 tỷ 581 triệu 01 4.000$.

Các siêu cường quốc có vẻ dang giàn xếp với nhau để

có một thăng bằng lực lượng và hòa giải với nhau để phát

tiên mậu dịch , phát- tiền kinh-tế thay vì tình chống nhau

bắng quân sự .

Ảnh-hưởng của các cuộc giàn xếp này đến Việtnam

chúng ta là một cuộc ngưng bắn sắp được thực hiện . Nhưng

không vì thế mà chúng ta có Hòa- bình, nền hòa bình mà

chúng ta mong ước.

Nhưng cũng chính trong năm 1973 , mọi chi phí về vật

liệu điều hành và máy móc dụng cụ tại Nha Cán-bộ Phát

triển Nông -thon không được chương- trình viện trợ Mỹ (chương

AAC 752 MS 81 ) đài thọ nữa , mà Ngân- sách Quốc- gia

Việt-nam phải tự dài thọ lấy .

Nghiêm trọng hơn nữa , là Viện-trợ Mỹ chi chấp-thuận

dài thọ 97% kinh-phí lương bổng cho cán bộ Phát-trien

Nông-thôn trong đó I lục cá nguyệt 1973 mà thôi và kể từ

1.7.1973. Viện trợ Mỹ chi còn đài thọ lương bằng cho

13.253 cán bộ Phát-triển Nông-thôn mà thôi !

Vì Cộng-sản không quan niệm ngưng hẳn là ngưng chiến,

nói cách khác chúng ta phải tiếp tục đương đầu với Cộng

sản trong một cuộc chiến-tranh chính-trị đại quy mô , và cùng

lượt, chúng ta cũng không thể lơ đễnh về địa hạt quân sự

dược.

Sở di chúng tôi phải có chứng nhận định tổng quát trên

t là để chứng tỏ rằng , Ngân-sách Quốc-gia chúng ta phải đáp

ứng với thực-tế mới, đó là sự bước sang từ tình trạng

chiến tranh bằng súng đạn qua chiến tranh chính trị tranh

thủ lòng dân ,

Kết luận về phần này , chúng tôi muốn lưu ý quý đồng

viện rằng , phần lớn lương-bồng của cán - bộ nồng cốt của ta ,

từ trước đến nay không dùng Ngân-sách Quốc-gia , Nhưng

nay , có lẽ đồng-minh chúng ta đang giải -kết ,

Chúng ta hiện sẵn sàng đáp ứng dành thể chủ động trong

cuộc chiến nặng về tuyên truyền máy chưa ?

Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không thể ỷ lại vào

Viện-trợ của nước bạn mãi được, nhất là phu-cầu cán- bộ của

ta càng ngày càng trở nên cấp-thiết trong tình-trạng đất nước

hiện tại.

Câu hỏi này đặt ra với mục tiêu chứng minh là trong

Chính phủ , có vài Bộ đột nhiên phải được chúng ta lưu

tâm nhiều hơn . Sự kiện này không có nghĩa là các Bộ khác

không có quan trọnẼ . Như vậy sự gia tăng hay giảm bớt Ngân

sách các Bộ khi ông thể theo một phương thức cứng rắn là

nhứt thiết phải cắt xén đồng đều 30% chẳng hạn .

Vì nhu cầu khấu-cấp , Tông- thống Việt-nam Cộng- Hòa

mấy ngày gần đây đã quyết- định thành-lập • ủy-ban Tranh-thủ

chiến-tranh chánh - tri ”, điều hành cá chục ngàn cán bộ trên toàn

quốc , để tạo sinh khí mới trong quần chúng và đầy mạnh

công tác tranh dân ” , nhưng tiếc thay , hình như thời gian

hoạt-động chi là 2 tháng mà thôi .

Áp dụng ý niệm trên , chúng tôi muốn đề cập đến các

Bộ Thông tin, Phát triển Nông thôn , Y tế , Ngoại giao ,

Quốc phòng và Nội vụ .

Muốn chủ động trong một cuộc chiến-tranh chánh-trị .

yếu tố căn bản vẫn là cán bộ. Vậy hiện thời chúng ta có bao

Cũng trong chương- trình hoạt-động của ủy-ban Tranh

thủ Chiến tranh Chánh-trị này các Sinh-viên Si- quan các

Trường Võ bị Quốc gia Bà- lạt , Sinh-viên Si-quan Đồng-đế,

Nha-trang và Sinh-viên Si-quan Trường Bộ- binh Thủ-Đức

được đặc biệt huấn luyện và tham gia chiến dịch tâm lý

chiến này .
nhiều cán bộ ?
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Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quyết-định này, một

quyết - định không thể không có được trong giai đoạn hiện tại

của đất sớc.

Điều quan-trọng hơn hết là công tác của giáo - chức có

tính-cách trường kỳ . giáo chức cũng là một loại cán - bộ nằm

vùng

Những chiến tranh chánh- trị chống Cộng-sản có tính

các trường kỳ, triền miên , dai dẳng , gay go và tế nhị . Sau

hai tháng hoạt động, chắc chắn các Sinh viên Si- quan và

các cán- bộ t sẽ thâu đạt được nhiều thành quả , nhưng với

thời gian 2 tháng quá ngắn ngủi chúng ta lại phải trả Sinh

viên Si-quan lại nhiệm-vụ chính-yếu và sở trường của họ là

Bồng cốt của quân đội Việt-nam Cộng- Hòa, và trong thời

giau 2 tháng mà chúng tôi thấy có vẻ có tính cách thực-tập

và hiện nay chúng ta không thể và không có quyềa thất bại

trong cuộc chiến một mất một còn tày .

Trong lúc nhiều loại cán bộ khác , nhiều khi từ rất xa

đến , đến công-tác vài ngày hoặc một đôi tuần lễ rồi lại đi

như cơn gió thoảng thì các giáo-chức ở trong dân chúng và ở

luôn trong dân-chúng, như vậy mới có đủ điều - kiện , nhất là

thời - gian để đối đầu hữu-hiệu với cán bộ Cộng -sản, thường

chỉ mò về ban đêm để phản tuyên-truyền ta .

Khi được huấn-luyện đặc-biệt , trong một thời-gian kỷ -lục,

8 sự-đoàn giáo-chức sẽ là một lợe-lượng vô- địch trong cuộc

chiến -tranh chống Cộng-sản trong những ngày ngưng bắt nắp

tới , 8 sự-đoàn này sẽ hoạt động ngày đêm khắp nơi.

Ba yếu-tố thành công của các cán- bộ chúng ta về nông

hôn bất là:
1

1 )– Tinh thần dân thân:

Xét về trường hợp phụrcấp dịc- biệt cho giáo -chức trong

Công tác mới này. ố phụ - cấp này sẽ chi lên đến nhiều lắm

là 1/3 lượng cán-bộ khác mà thôi vì giáo-chức đã có lương

rồi , trợ cấp thêm ví dụ 5,000$ một tháng. Bố kinh-phí này

cũng rất xứng đáng cho loại cán- bộ đặc-biệt da-năng này.
2)- Lý -thuyết vững vàng, thông suốt khoa tâm-tý thực

Bình:

3)- Bồ-chức phải được mạch- lạc ăn khớp.
Ke-hoạch dùng giáo-chức trong công tác này còn có mục

tiêu lâu dài và chánh-yếu là hướng về chiều sâu của cuộc

chiến tranh lý -thức-hệ chống Cộng -sản.
Kính thưa ông Chủ-tich,

Đó là :
Kính thưa Quý đồng viện ,

1 )– Đào tạo một thế hệ học-sinh hiểu rõ Cộng -nin đã

chống Cộng - sản;
Trong tình trạng này, và để đối phó với Cộng-sản trong

cuộc chiến tuyên-truyền , mưu mô của địch , chúng ta cần vận

dụng mọi tiềm- lực quân-sự Quốc-gia . Đáng lẽ mỗi người

công chức phải là một cán bộ , đáng lẽ nối quấn sỉ phải là

một cán bộ, và nhất là mỗi công dân Việt-nam phải là một

cán bộ:

}

!2) - Liên tục hóa và cụ thể hóa chiến tranh chống

Cộng ngoài biện pháp thuần túy quân sự và tuyên truyền hình

thức tình tang, biểu ngữ đầy đường, phóng loa chói tai

chỉ trong vài hôm thôi ;

L

NhưTg trong thực tế , chúng tôi khân thiết kêu gọi

những vị lãnh đạo Quốc-gia hãy nhớ đến một khối đông đảo

cán-bộ đặc biệt và đầy tiềm năng chưa khai-thác đó là

82.965 giáo chức Trung và Tiểu học.

3)- Tận dụng khả năng và lòng yêu nước của giới

“con nhà văn .

Chúng tôi vừa nói là cán-bộ giáo -chức là một loại cán

bộ, dịch biệt. Thật ra , nếu sử dụng dopc gi 0 - chức trong tâm

lý chiểu thì lợi đêm rất nhiều, có lẽ là không viết được.

ví như giáo-chức có căn bản văn hóa với 8 và 8 , Fấp thụ

các sự huấn luyện thanh hộp3, tốn tiền thân , từ kinh

nghiệm nói năng truớc đám đông có uy tín và khả-năng

thuyết phục quần-c úng, nhất là ở n ng thôn , dễ gây cảm

tình trong đại chúng.

Chúng tôi lẽ dĩ nhiên không thể quên lực lượng tinh

viên và học sinh thì ng vệ hậu phương mà phần tham gia

chiến dịch tâm lý chiến rất thích hợp, chúng tôi sẽ đóng

góp ý kiến về phần này sau khi chúng ta đề cập đến Mục 18

Chương 642 , liên hệ đến Nha sinh hoạt học đường là cơ

quan tổ chức lực lượng này.

và kết luận , chúng tôi muốn đề nghị 2 việc :

Giáo chức là những cán bộ đa năng có thể đảm trách

một cách hoàn hảo n & oài nhiệm vụ hàng ngày dey dỗ con

em chúng ta , tất cả n } ũng công tác tâm lý - chiến , tuyên

truyền chiêu lồi , tình báo , koạt động bầu cử v ,v...

1 )– Thành lập một Bộ mới hay một cơ quan mới phối

hợp hoạt động một cách thuờng trực tất cả các cán bộ đặc

trách về chiến tranh chính trị để đáp ứng với thực tế và

tình trạng mới , Chánh-phủ sẵn sàng đối phó với Cộng -sản

khi và trong khi ngưng bắn ;

Rierg trong địa hạt tình báo, thu nhập tin tức , có lẽ

hiện thời tại nôi g- thôn , không ai xục xạo , tìm tòi bờ tre bụi

dứa nào , thấy và biết nhiều sự việc xảy ra bằng trẻ con , bằng

học- sinh trong làng.

2 )- Huấn luyện đặc biệt giáo chức trong công tác

giảng dạy lập trường Quốc-gia , tranh dân giữ nước.

Tuy nhiên , chiếu điều 166 Nội-quy Hạ-nghi-viện và

chiếu điều 46 khoản 2 Hiến-pháp Việt- nam Cộng-hòa , Dân

Điều có quyền đề nghị các khoản chi mới nhưng đồng thời

phải đề nghị các khoản thu tương đương.

1

Khi được giao trách nhiệm thu thập tin -tức , Ông giáo

lẻ có một Iguồn tin -tức phong phú , dài- dào và nhath chóng

do đám học sinh và cha mẹ chúng mang lại . Như vết dầu

loang , chúng ta sẽ có hàng triệu cán bộ, vì 83.0 0 gif O-chức

hiện dạy tiên 2 triệu lọc-sinh và được thiện cảm của làng

tiện cha mẹ học -sinh.

Có thiện chỉ đóng góp ý kiến với Thủ tướng Chánh-phủ

và nhân viên Nội-tác trº dịp bàn Ni- lách Quốc gia
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thuộc Phu Thủ-tướng và Ngân-sách các Bộ trực thuộc , chúag

tôi lại không có khả năng tìm đâu ra khoản thu tương đương

vào khoản chi mới này do các đề nghị của tôi gợi ra , chúng

tôi chỉ biết kêu gọi sự hỗ trợ của toàn thể quý đồng việt

và tự lưu tâm của quý vị lãnh đạo Quốc-gia , nhất là vị

Nguyên Thủ Quốc-gia .

tổng số ngấn-sách. Vậy , muốn cho sự thi -hành chánh-sách

của Chánh-phủ được hữu-hiệu hơn , Tồng Nha Miên -vụ đặc

biệt chú trọng đến các phương - diện :

Chúng tôi xin thành thật của tạ ông Chủ -tịch và quý

đồng việc .

A.- Về chánh-trị-- Chậu đứng âm-mưu chia rẻ đồng:Chân

bào các Sác-tộc , kêu gọi dạo-binh và thanh-piện trốn tránh

việc thi hành nghĩa- vụ quân-sự , khuyến - khích thanh-niên thi

hành thiệm -vụ quân- dịch đề bảo vệ tô-quốc lâm - nguy, dùng

các phương-tiện truyền -Bình và truyền-thanh để giải thích và

phô-biến sâu rộng chánh-sách của Chánh-phủ nhằm ngăn chặn

và đả phá âm-mưu chia sẻ của Việt-cộng.(V tay)

Ô DANH-NỞ. -

Tôi xin phát biểu ý kiến liên quan đến Mục 10 Chương

224: Nha Tổng Giám-đốcĐặc-trách Phát triển người Việt

tốc Miên ,

B.- Về kinh-tế xa- hôi. Chánh-phủ phải nâng-dở các

hợp-tac-xã hiện -hữu của đồng- bồo Việt gốc Miên dề các cơ

quan này có phương- iệu phát-triển mạnh mẽ , hướng-dẫn và
khuyến-khích thiết-lập nhiều hợp-tac-xá mới và đào -tạo cánh

bộ ngành nông-ngu-súc , hướng- dẫn đồng-bào Việt gốc Miên

canh tân nông- nghiệp. !

1

Kính thưa Quý đồng viện ,

Trong phiên họp bầu văn phòng ủy-ba0 Miên vụ ngày

18-10-1972, chúng tôi đã thảo luận về quá trình hoạt động

và Ngân-sách của Tòng Nha Đặc trách Phát triển đồng bào

Việt gốc Miên.

C.- Về văn-hoá giáo dục. - Cấp 716 học-bồng đề-

khuyền-khích sinh viên, học-sinh Việt gốc Miên hiếu học ,

cho tu -bô 16 co- sở văn-hoá của đồng- bào Việt gốc Miên đã

bị tàn phá vì chiến-cuộc , giúp phương-tiện cho các trường

chùa trong vấn-đề dạy Việt , Miền ngữ và Phạn ngữ.

Tồng Nha này là một cơ quan tâm lập do Sắc lệnh số

12 /TH/ T / QTTS ngày 18 tháng 9 năm 1969 và chính

thức hoạt động từ hạ bán niên 1970. Sau ba năm làm việc ,

Tông Nha chưa đáp ứng đúng mức nhu cầu tối thiểu của da

tố đồng bào Việt gốc Miên , đồng thời chưa gây tiếng vang

nào đáng kể trong quá trình hoạt động. Đi tìm nguyên nhân

căn bản , chúng tôi nhận thấy có hai lý do chính :

Trong năm 1973. Ngoài việc duy-trì và tiếp - tục các hoạt

động của năm qua , Tổng Nha Miên-vụ vẫn tiếp tục đẩy mạnh

chiến - dịch chống nạn mù chữ và thực- thi chương -trình cuồng

bách giáo - dục , đào- tạo cán bộ giáo dục cho các trường sơ

cấp tại các Ấp có đồng-bào Việt gốc Miên , phát-huy Lên

văn-hoá cồ-truyền , đào tạo cánbộ nông-ngu -rghiệp và hướng

dẫn dồng-bào Việt gốc Miên canh-tác , thành lập khu kiều

mẫu của đồng bào Việt gốc Miên.

Lý do thứ nhất về kế hoạch của Tông-Nha ,

Lý do thứ hai về Ngân sách của Tổng Nha .

Ngoài ra , để đáp ứng nhu -cầu cấp-thiết trong chương

trình hoạt động năm 1973 , Tông Nha dự-trù thành- lập Ty

Chương- Thiện tách rời Ty liên tỉnh Phong-Dinh Chương

Thiện , và Ty An-Xuyên tách rời Ty liên tinh Bạc-Liêu –

An-Xuyên,

1

Về kế-hoạch , Tổng Nha đã không có những kế-hoạch

ngắn , trung bay dài hạn rõ ràng dựa trên một tiêu chuẩn giá

trị và một phương-pháp thực- hiện nào đó , có thể vì thiếu

thân-lực hoặc thiếu khả-tăng chăng ? Tồng Nha thật khó

hoạt- đông Đứu-hiệu nếu không có cán-bộ hạ tầng giống như

cán bộ Sơn-thôn của Bộ Phát- triềa Sắc- tộc , các Trung-tam

đào tạo , huấn-luyện cho họ.

Qua các điều chúng tôi vừa trình bày , ủy-ban chúng

tôi chỉ chú trọng đến khoản 3 và khoản b thuộc điều 51.59

và chúng tôi xin đề-nghị g a tăng ngan - khoản này từ

22.300,000$ lên đến 49.200.000$, chia ra như sau :

Hiện nay , các cơ " quan Miên - vụ đều táp-trung tại Tỉnh

với một ly vào khoản 10 phân - viên Hành- chánh chi củ dề

điều-hành về Hành-chánh mà không có cán - bộ len lỏi về tận

Quận, Xã , Ấp dề sinh-hoạt và hướng-dẫn cho đồng-bào .

Mục 4 về trợ cấp học- bồn 8 : Cấp học bổng cho 3 era

mối lớp tại 150 tròng chùa , rối trường 3 lớp sơ-cấp do

các sư sãi dạy miễn - phí cho các con em Việt sốc Miến , nỗi

cm là 1.000 $ một tháng , trong một tien -khoá 9 tháng , tông

cộng số tiền là 12.150.000$ .

Cấp học-bồng cho 500 em học-sinh tiểu-học và trung học

2,000$ một tháng , trong 9 tháng là 9.000 000 $ ,

Tại các quận không có một Chi-cuộc nào trong lúc thật

tự hầu hết đồng-bào Việt gốc Miên đều sinh sống tại thôn

que, Các hoạt-động về xã-hội , tôn - giáo và có thể nói về

Hành-chánh đều tập-trung tại các Chùa. Cấp học bổng cho 50 em sinh- viên tại các phân-khoa

đại học , các trường cao đẳng v.v .. , 3.00 $ một tháng , trong

9 tháng là 1.350.00$.về ngân-sách , nhìn chung ngân sách của Tổng Nha

Miên-vụ đề phát-tiền đời sống cho khoản trên 2.000 000

đồng- bào Việt gốc Miên mà ngân-koảu chỉ có 70,359.000$

thì chúng tôi nhận thấy quả là một con số rất khiêm nhượng

trong đó ở điều 5 % -59 . ngân khoản trực-tiếp thật sự dùng

đề phát- tiền về văn-hoá xã -hội chi dự -trù có 22.300 000$,

chiếm không đầy 1/3 tổng số ngầa- sách .

Tổng cộng là 22,500.0( 0 $ so với số dự-trù 12.000.000

thì có sai-biệt tăng lên 10.5 0.00 $

Mục 5 về trợ-cấp từ thiện và dàn thế: Tại 150 chùa ,

mối chùa có 3 lớp sơ cấp dạy miễn phí Việt-Ngữ , Phạn -ngữ

và Miên-Ngữ cho các con em Việt gốc Miên tại cốc thôn ấp ,

chút g tôi đề- ghị trợ cấp 5.000$ mỗi tháng cho mỗi lớp họcĐúng lý là khâu-kLc này khai đặt tỷ - lệ ít thứt là 1/2
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để gọi là thù lao phần nào việc trà nước cho các vị sư tái

cũng như mua sắm sách vở , phấn , mực và dụng-cụ vv.. 9

tháng cho niên-học và 3 tháng tu-bồ trường ốc .

27,200,000$ mà chúng tôi xin gia tăng dây đã không

được Tồng Nha Ngân- sách ghi vào ngân -sách nguyên thủy.

Nhưng kính thưa Quý đồng việt ,.

Ngân-khoản trợ-cấp này vừa có tính cách giáo-dục vừa

mang tính chất xã-hội vì chùa chiền vốn là một cơn-vị hành

chánh của đồng-bào Việt-gốc Miên. Như quý vị thừa biết ,

đề điều-hành một trường sơ-cấp công- lập có 3 lớp với 3 giáo

viên , ngoài nhân-viên điều-hành. Chính -phủ phải đài thọ

khoản 50.000$ một tháng cho mỗi lớp nền số ngân-khoản

xin trợ cấp 5, 00$ mỗi tháng chỉ bằng 1/10 chi-phí thực

thụ mà thôi .

Chúng tôi còn nhớ cách đây hơn 2 năm , có một cuộc

biểu tình rầm rộ tại Miền Tây để đòi hỏi vị trí thiểu số cho

đồng bào Việt gốc Miện giữa hai sự kiện :

1 )– Hoặc chấp thuận cho người Việt gốc Miên được

vào vị trị thiểu số với tất cả quyền lợi của nhóm này.

Như vậy , trợ cấp cho các lớp học thuộc 150 chùa tại

thôn ấp có trường sơ-cấp dạy Phạm- ngữ, Miện-pgữ và Việt

ngữ cho con em Việt gốc Miên do các vị sư tái dạy miễn-phí

nói trên từ 10,300,00 $ sẽ lên đến 27.000.000 $ , số sai

biệt tăng là 16.700.000$. Tổng cộng về tăng khoản trợ-cấp

học- bồng về phần a và trợ-cấp trường chùa về phần b là

27.200.000$.

2) - Hoặc chúng ta không chấp nhận cho đồng bào

Việt gốc Miên vào vị trí thiểu số nhưng chúng ta đặc biệt

nâng đỡ cho đồng bào Việt gốc Miên thì giữa hai giải pháp

đó , chúng ta đã chấp nhận giải pháp thứ hai tức là chúng

ta làm cách nào để nâng đở đồng bào Việt gốc Miên một

cách hữu hiệu hơn.

Chúng tôi , những Dân- biểu hiện hữu cũng đều theo

khuynh hướng dó . Nhung để phát triển cho đồng bào người

Việt gốc Miên , như đồng viện Danh Nở vừa trình bày ,

chúng ta chỉ có một cơ quan duy nhất là Tông Nha

Miên vụ .

Dù ý thức được tài nguyên Ngân-sách Quốc-gia càng

ngày càng bị thâm thủng , nhưng vì đây là những nhu cầu thiết

yếu về xã hội và giáo dục thật sự và trực tiếp dùng để phát

triển cho đồng bào Việt gốc Miên , mặc khác còn có tác

dụng mạnh trong việc tranh thủ nhân tâm , hơn nữa ngân

khoản này cũng rất nhỏ bé , nên ủy- ban chúng tôi xin khoáng

dại Hạ- nghi- viện vui lòng đồng ý chấp thuận cho tăng ngân

sách Tồng Nha Đặc- trách Phát-triền đồng bào Việt gốc

Miền từ 70.359.00 $ lên đến 97.559.000$, so với kinh

phí năm 1972 là 68.720,000$ .

Như quý đồng viện đã biết , có lẽ cơ quan này yếu

kém về nhân sự cũng như thiếu thốn mọi phương tiện đề

hoạt động , Hồng Nha Miện vụ đã được đồng bào Việt gốc

Miền tặng cho một danh xưng rất là múa mai là Tông Nha

Miền giận ” .

Tôi , với tư-cách Chủ-tịch ủy-ban Miên vụ Hạ-nghi - viện ,

thay mặt cho khoản 2 triệu tăng tín đồ đồng bào Việt gốc

Miên, chúng tôi thành thật tri ân quý vị .

Như vậy quý đồng viện thấy rõ rằng tác-dụng trái với ý

muốn của Chánh-phủ là làm thế nào để đồng bào Việt gốc

Miên theo chủ-trương và đường lối chánh -phủ chúng ta tớ:

là hoat-nghinh chủ -trương và đường lối của Chánh - phủ chúng

ta .
Trân trọng kính chào quý đồng viện .

O. SƠN-THI.

Hôm nay , chúng tôi lên diển -đàn đề yếm trợ ý kiến

của đồng viện Danh Nở, Chủ- tịch Ủy ban Miện vụ về Mục

10 Chương 224 thuộc Nha Tổng Giám-đốc Đặc-trách phát

triệu người Việt gốc Miên.

Tôi không biết làm cách nào để cho đồng bào Việt gốc

Miêu tin-tưởng nơi chúng ta hơn khi mà cơ-quan đại - diện

cho họ , cơ-quan đề phát-triền cho họ đã không làm việc ở

ích lợi cho họ dược.

Kính thưa Quý đồng viện ,

Việc đó, tôi xin quý đồng viện lưu ý dùm chúng tôi ,

và chúng tôi cũng xin lưu ý quý đồng-viện là hiện nay đồng

bào Việt gốc Miên chẳng những còn yếu kém về phương- diện

trí thức mà còn yếu kém về hoạt động xã hội và cả về kinh

tế tài -chánh nữa.
Tại văn thư số 6.098/H/UB/MV ngày 8-10-1972 vừa

qua , đồng việu Danh-Nở thi hành quyết nghị của ủyban

Miêu vụ , đã gởi cho ủy-ban Ngân-sách và Tài - chánh một

văn thư yêu cầu tăng cho Ngân-sách của Tổng Nha Miên vụ

một số ngân khoản là 27.200.000 $.

Đồng bào còn ngèo nàn và còn kém mở mang, việc

đó không phải là một danh-dự cho một quốc-gia như Quốc

gia chúng ta đã có một nhóm công- dân còn yếu kém như thế

dó .Lý do xin tặng ngân khoản này , động viên Danh-Nở

vừa trình bày với quy động viện . Chúng tôi rất thông -cảm

tình trạng khó khăn của quốc- gia chúng ta về sự thiếu hụt

nhiều phương tiện vì chiến tranh đã gây tang tóc cho xứ sở

chúng ta . Chúng tôi cũng rất khâm phục cách làm việc của

ủy ban Ngân sách Tài chính là cứu xét rất tỉ mỉ các ngân-khoản:

Nếu quý đồng việc tìm hiểu về giới trí thức trong đồng

bào người Việt gốc Miền ở đây , quý vị vẫn chưa tìm thấy

một ông Bác- si , một Luật sư hoặc một kỹ sư nào thuộc giới

đồng bào Việt gốc Miêu .

Do đó theo là ngày hôm nay chúng tôi không có quyền

lên dây dề nêu lên một vấn đề đã được ủyban Ngân-sách

giải quyết , nhưng dù sao chúng tôi cũng xin quý đồng việt

thông cảm cho chúng tôi và xin quý đồng viện dừng vội

cho chúng tôi là “ bảo koàn đơn vua ” khi mà ngân khoản

Thấp hơn một chút , nếu tìm trong số lối 50.000 sinh

viên trong toàn quốc, chúng ta thấy chưa có đến 50 sinh- viên

người Việt gốc Miên. Do đó, chúng tôi thấy rằng vấn đề

phát triển đồng bào người Việt gốc Miên là một nhiệm vụ

cấp thiết nhất của Chính phủ và của chúg ta .
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Tân -trọng kính chào quý đồog việp .Sauhết chúng tôi cũng xin khám phục ý kiến xây dựng

của động viên Nguyễn-ngọc-Tân khi lên bịnh vực cho Ngan

sách bổ túc của đồng bào sắc tộc . Đồng Viện Nguyễn-ngọc

Tân , vì quyền lợi tối thượng của Quốc gia , đã dám nói lên

một sự kiện mà có lẽ anh em chúng tôi không dám nói .

O. NGUYỄN MINH-ĐĂNG -

.Chúng tôi xin phép được trình-bày về Mục 10 : ngân

sách của Phó Thủtướng cũng như các cơ-quan trực-thuộc.

Trước hết, chúng tôi đồng quan-điểm với ủy-ban Ngân

sách Tài-chánh Hạ nghị- viện sau khi đã cắt giảm ở các

Chương thuộc Phu Thủ-tướng . Tuy nhiên , chúng tôi xin

trình trước khoáng -đại về nhứ 18 cơ-cấu tổ chức của Phủ

Thủ-tướng.

Tóm lại , nếu tất cả mọi nguyên tắc đều không phải là

bất di bất dịch mà không có biệt lệ của nó , chúng tôi thinh

cầu quý đồng viện yếm- trợ ý-kiến của chúng tôi là xin tăng

ngan -khoản như đồng viện Danh-Nở đã trình-bày lúc nổy , Hà

cho đồng bào người Việt gốc Miên thấy rằng mặc dù họ là

những người bà con nghèo ở trong đại gia-dinh Việt-nam ,

nhưng họ luôn luôn được dàn anh chú trọng , chăm sóc và

luôn luôn ưu-đãi họ .

Chúng tôi chấm dứt nơi đây và cámơn ông Chủtịch và

quý đồng viện .

6. THẠCH-LANG- SAY

Đối với Quốc-hội thì Dân-Điều chúng ta không có quyền

giữ hay đặt thêm những cơ cấu này hay cơ-cấu nọ mà chúng

ta chi có quyền cấp ngân -tích của Quốc-gia cho các cơ.

quan đó hay không mà thôi .

Kính thưa ông Chủ -tich,

Kính thưa ông Chủ tịch Ủy ban Ngân -Bách Tài-chánh,

Trước đây, tôi còn nhớ , trong pháp-nhiệm I , khi chúng

tôi ở ủy-ban ngân-sách Tài-chánh của Hạ -nghi-viện thảo luận

về các cơ cấu tổ chức của Phủ Thủ tướng cách đây hai năm ,

ủy-ban ngân-sách Tài -caánh Hạ-nghi -viện không đồng quanh

điểm với Phủ Thủ-tướng là thành-lập thêm các cơ cấu mới ,

như Chương 513 về Nha Tổng Giám đốc An-ninh và Hành

chánh , và hơi Chương 753 là Hội- đồng Bình Định và Phát

tiền Trung-ương

Kính thưa Quý đồng viện .

Tiếp theo lời trình bày của Dân -bieu Danh-Nở, Chủ

tịch Ủy ban Miên- vụ và Dân -bieu Sơn-thi cũng nhằm mục

đích hỗ trợ cho Mục 10 ở Chương 224 , tôi xin mạn phép

LẠa diến - dàn đề yêu cầu quý đồng viện nghi tới đồng bào

Việt gốc Miên của chúng tôi .

So với đồng-bào sắc-tộc khác, đồng bào Việt gốc Miên

chúng tôi có hai triệu dân , nhưng so với sự mở mang cũng

như về sự hiểu biết thì người Việt gốc Miên chúng tôi thật

là yếu kém hơn người Việt thuần túy.

Khi đó Hạ-nghi- viện đã yêu cầu không cấp ngânsách

cho các tổ chức đó vì xét ra các tổ -chức này không hữu hiệu

được thì phái -đoàn của Phó Thủtướng khi sang điều trần

có trình bày rằng Nha Tổng Giám-đốc An - ninh và Hành
chánh để lo về vấn-đề an ninh cho các công chức, và cuối

cùng chỉ xin một Giám-đốc mà thôi trực thuộc Bộ Nội-vụ .

Sắc-tộc người Việt gốc Miên chúng tôi chưa hề có một

Bắc-xi cũng như một kỹ sư nào cả trên toàn quốc , như đồng

viện Sơn-Thi đã nêu lên . Nếu so với ngân sách của đồng bào

lic-tộc thì ngân-sách của Tổng pha Phát- triền người Việt gốc
Miên rất là chênh- lệch .

VÌ xét thấy nhu cầu cần về vấn-đề chuyên môn nên Hạ.

nghi- viện đã chấp-thuận cho một Giám-đốc trực thuộc Bộ

Nội-vụ . Nhưng , chúng tôi không ngờ rằng qua một năm , qua

hai năm , và đón ngày hôm nay họ đã vô tình cố nâng lên

hàng Tổng Giám-đốc như họ đã xin cách đây ba năm và Hạ

nghi-viện đã định cắt hết ngân-sách của Tổng Nha này .

80

Kính thưa Quý vị.
.

Cũng như một vài quý vị đồng viện đã lên trình bọy ở

đây , chúng tôi nghĩ rằng đối với quân -nhân thì đã có Cục

An- ninh Quân-đội , còn đối với Công chức thì tất cả những

sưu-tra , điều tra lý lịch thì đã có Công an, Cảnh- sát phụ

trách .

Nhìn chung ngân sách Tồng Nha Phát -tiền đồng-bào

Việt gốc Miên , chúng tôi thấy rằng để phát triển cho 2 triệu

đồng bào mà Tông Nha chi dự-trù có 70.359.000$ thì quả

thật là con số quá ít ỏi , trong đó , ở điều 51 - 59 là ngân

khoản trực-tiếp thực sự dùg đề phát-triền về văn-hóa xa

hội chi dự- trù có 22,300.00 $ , chiếm khoảng 1/4 tổng số

ngân-sách. Đáng lẽ ra ngân- khoản này phải chiếm đến phân

nửa ngân-sách của Chương này.

Như vậy việc chúng tôi xin tăng ngan-khoản này không

nhằm vào các dịch-vụ điều hành và lượng -đồng nhân- viên v , v .

dù nhận thấy rằng cần phải có thêm cán-bộ len lỏi vào nông

thôn đề sinh hoạt với đồng bào thay vì chỉ có nhân - viên

banh-chánh tại Ty , Tinh như hiện nay .

Như vậy không cần phải có một Tông Nha riêng rẽ và

không trực thuộc Bộ Nội vụ mà lại trực thuộc hẳn Phú Thủ

tướng . Vì thế , chúng tôi thấy rằng càng lắm cơ quan , càng

phải tổ chức điều hành nhiều , và khi có tổ chức điều hành

nhiêu thì sẽ hao tốn công quỹ .

Về Chương 753 thì trước đây cũng như Chương 513 .

Phủ Thủ -tướng đã trả lời là Hội -đồng Bình-định Phát- triền

cần để hòa hợp giữa các Bộ này Bộ kia . Tuy nhiên , chúng

tôi nhìn thấy trong Chính-phủ đã có một Bộ Phát -triển Nông

thôn thì thiết tưởng không cần phải là một Hội-dồng Bình-

định Phát - iều nữa .
Đề phùhợp với chủtrương nâng-đỡ đồng-bào Việt gốc

Miên mà Chính- phủ Việt-nam Cộnghòa đề ra, chúng tôi

kính xin ông Chủ tịch cùng quý đồng-viện vui lòng hỗtrợ

cho ủy- ban Miên- vụ đề xia tăng ngân-khoản cho Tổng Nha

Mien-vụ từ 70.359.000 $ , lên tới 97.559.000$ tức là tôi

Xin đề nghị tu-chính Chương 224 ở Mục 10 như đồng viện

Danh-Nở, Chủ tịch ủy - banMiên-vụ vừa đề-nghi .

Vi chăng, nếu Thủtướng có cấp dề mà điều hợp chung

thì chỉ cần một Nha hay là một ít người phụ hoặc một ông

Phụ- tá bên cạnh Thủ -tướng đề lo vấn -đề điều hợp mà thôi .

0

Ở đây, nếu quý vị nhìn vào bản chi tiết thì thấy Hội
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đang đi được tổ chức rất rườm rà, nặng phần trình diễa , vì

Hội- đồng này có cả 8 vị Đại - tá , 9 vị Trung -tá. Còn từ các

cấp Ủy đến Hạ Si-quan , tổng số lên đỉn 40 quân phân biệt

phái tại Hội-đồng này .

Tronỹ chiều-hướng đó , chúng tôi muốn thư của quý

vị là nếu chúng ta cần phải diu-tranh chánh - trị thì chúng ta

không nên đặt nặng vấn đề quan - phân biệt-phái trong các cơ

cấu tổ -chức hànhchánh, vì chúng ta không chủ trương quận

đội hóa guồng máy hành-chánh .

Thưa quý vị , trong chiều hướng hiện nay của Chính- phu,

tất cả ngân-sách cũng như tổ-chức đang nặng nề về vấn - đề

quân -sự . Những si -quan du -tú đó cần phải đưa ra chiến

trường , không thể nào đưa về ngồi ở Trung-ương. Chúng tôi

thiết tưởng những chức vụ đó nhiều khi không cần phải đến

một Si-quan , mà một nhân-viên dia-chính cũng có thể đảm

nhiệm được.

Khi mà chúng ta cần dặn các cơ cấu tổ -chức nặng về

quân -sự thì chúng ta cần những vị ki- quan , những Hạ sĩ quan

và những binh-sỉ giúp việc tại các cơ sở hành chánh. Nhưng,

trong những ngày tới đây , chúng ta dấu-tranh chính -trị thì

chúng tôi xin giảm thiểu tới mức tối - đa về tình-trạng quân

phân biệt -phái .

Nhưng ở đây, cơ-quan này chỉ cốt ý tổ-chức các cơ cấu

đề bằng mọi cách , dung nạp nhưng Si- quan và binh-si trong

khi một số nhân-viên dân-chính khác như các Bốc-sự chẳng

bạn vẫn có thể điềuhành hữu -hiệu .

Chúng tôi không dám trình ở đây là phải giảm bao nhiêu.

Điều này còn tùy quyền Ông Chủ Tịch và quý vị trong ủy

ban Ngân-sách vì quý vị này khi họp Ngân-sách về Mục 10

đã có mời quý vị bên Phủ thủ-Tướng quá trình bày.

Trong chiều hướng đó, chúng tôi kính dề-nghị với ủy

ban ngân -sách Tài -chánh Ha-r ghi -viện là xin cắt bỏ tất cả

ngân-sách của Chương 513 về Nha Tổng Giám đốc An

minh và Hành-chánh , Đó là dê-nghị thứ phát ,

Hiện nay, tại Văn-phòng Phủ thu -tướng có đến 28 quân

nhân . Chúng tôi không chối cãi là tại Phủ thủ Tướng có

những chức vụ cầu giao cho quân -nhân đảm-trách, nhưng

chúng ta cần hạn chế lại và những chức- vụ nào xét tu không

cần đến quấn - nhân như Trưởng-phòng . Chánh-sở , thì những

chức- vụ này nên giao cho người công chức hành - chính cao

cấp hiện nay hãy còn dư thừa .Đề-nghị thứ hai của chúng tôi là xin cắt bỏ ngân sách

của Chương 753 về Hội -đồng Bình- định và Phát triển

Trung ương• Và chúng tôi xin nhắc lại rằng chỉ những chức vụ nào

tối quan-trọng, cần đĩa quân -nhân thì lúc đó mới dùng đắn

quân nhân. Vì vậy cho nên trong Chương 203 chúng tôi xin

ông Chủ- Tịch và ủy ban xét lại tình trạng quân-Phân biệt- phái

quá nhiều trong cơ cấu trung ương .

Ngoài ra , nơi Chương 216 , cũng như một vài bạn

đồng - viện đã lên trình bày tại đây , chúng tôi được nghe ủy

ban khuyến cáo là trong tương-lai , trong năm 1974 , vẻ giải

tán Nha Tổng Giám-đốc Công- vụ . Ủy-ban trinh-bày là sở - di

trong tài -khóa 1973 chưa kịp giải - tán vì còn một số các

công-chức hiện đang phục-vụ tại đây .

Về Chương 224 , Nha Tổng Giám-đốc Đặc- trách Phát.

tiền người Việt gốc Miên, thì theo sự tinh- bly của ông

Chủ Tịch ủy-ban Miên-vụ và một vài quý vị dồng viện 4

lên dây , chúng tôi rất thông- cảm với quý vị về vấn - đề của

phải nâng đỡ người Việt gốc Miên, và có lẽ vì sự nâng đỡ

đó mà ủy-ban cũng đã xé một cách rộng-rãi trong điều 51-59

là chuyển nhượng thông thường.

Chúng tôi xin đồng quan -đêm với ủy ban Ngân-sách

Tài chính Hạ nghị- viện về điều này. Chúng tôi không dám

nói là có nhiều bê bối tại Tòng-nha này , nhưng chúng tôi

nhận thấy Tông -nha này không được hữu hiệu trong vấn-dề

làm việc , và nếu có cái Tông-nha nầy để lo về vấn-đề thăng

thưởng cho các công -chức trên toàn -quốc , thì thiết-tưởng

chỉ cần một Nha đặt trực-thuộc Bộ Nội-vụ mà thôi , không

cần phải có một Tồag-nha vì phải qua quá nhiều hệ-thống

hành -chánh, khiến cho người công-chức phải gặp nhiều khó

khăn, ví - dụ như khi được thăng -thưởng hay thuyên - chuyền,

nhiều khi ở Bộ sở-quan đã được ý kiến thuận , nhưng khi

lên đến Tông -nha Công- vụ lại không được chấp thuận.

Chúng tôi nghĩ rằng đi với các Chương. Mục khác có

thể sẽ bị cắt xén, nhưng ở đây, theo sự trình bày của ủy -ban

thì với mấy mươi triệu dề cấp học bổng cho sinh - viên, học

sinh Việt gốc Miên và trợ-cấp các hội từ-thiện cùng đoàn- thề

mà Hành-pháp dự-trù , ủy ban cũng đã giữ nguyên . Chúng

tôi quan-niệm rằng chúng ta cần nâng-đô Tông-nha Sở- quan

bầu giúp cơ -quan này có thể hữu hiệu hóa trong vấn- đề

làm việc:

Chúng tôi xin đề - nghị là nếu như bây giờ giải -tán Tổng

Nha trong năm 1973 thì những công chức dang làm ở đồng

nha bầy sẽ được sát nhập ngy vào Bộ Nội-vụ đề phân

phối đi các Phòng, Sở khác.

Nhưng nhìn qua sự tổ -chức của Tổng -nha Miên- rụ Phát

triển người Việt gốc Miền thì , như chúng tôi vừa trình-bay

đây , một Ông Đạ:-tá làm Tông- giám đốc đã kéo theo tất

cả những quân-nhân về đề sửdụng trong các Ty này , Ty ta,

hoặc Phòng nọ , Phòng kia , cho nên tại Tông-nha này cũng

có đếa | 5 quân-nhân trong đó có 9 vi -quan cùng 6 hạ-si

quan và biah-si .

Vì các lý do nêu trên , tôi xin kích đề-nghị cắt ngân

khoản của Nha Tổng Giám đốc Công- vụ .

Về đề-nghi thứ ba của chúng tôi , trước hết chúng tôi

rất thông-cảm với Chính- phủ là hiện nay chúng ta đang dồn

nỗ-lực vào vấn- đề quan -8ự ; không ai có thể chối cãi được

rằng về mặt quân-sự chúng ta đã tàu-lrợro được kết -quả khả

quân với những chién- thắng ở tại mặt trận mà quân- Lực Việt

nam Cộng- hòa đạt được trong những tháng vừa qua , nhưng

trong những ngày tới đây có lẽ chúng ta phải đấu tranh về

chính - trỊ nhiều hơn là về quân-sự .

Cứ mỗi Nha , mối Sở được thành lập thì lại kéo theo

một đoàn quân-nhân về đây , trong khi đáng lẽ những chức

vụ như Trưởng-ty. Chánh-sở , Chủ-sự - phòng chỉ cần những

nhân-viên dân -chính là đủ , chúng tôi xin hỏi Ông Chủ-tch

ủy - ban Miên -vụ và quý vị Dan- biều đại -diện cho đồng- bào

Việt gốc M ởa ở đây rằng người dân-sự không ai có thể

đam - trách rồi các chức vụ này hay so mà phải cần đến 15

quan-nhân này ?
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Vì thế, chúng tôi xin Quý vị cắt bỏ ngân-khoin dành

cho 15 quân-nhân biệt - phái nấy đề Nha Tồng - giám- đốc Phát

triệu người Việt gốc Miên phải thay thẻ bằng những người

dân-sự . Đó là những điều nhận xét của chúng tôi trong các

Chương của Mục 10 .

Hiện nay chúng tôi không hiệu giữa ông Phó Thủ-tren :

với ông Quố :-vụ- Khanh , ông nào chức lớn hơn và không

hiều “ông Quốc- vụ-Khanh xé ra làm sao đối với ông Bộ

trưởng. Ngoài ra chức Phó Thủ - Tướng được đặt ra đã làm

gì ? Chắc quý vị cũng thấy ông Phó Thủ-Tướng trong năm

nay đã làm gì , đã xuất hiện ở đâu, ngoài nhiệm vụ đại-diện

cho Thủ- Lướng .
Chúng tôi mong Ong Chủ- tịch cũng như Quý-vị trong

ủy- ban Nhân - ách Tài-chánh khi đưa đề-nghi ra trước khoáng

đại đề bieu-quyết thì nếu như trong các Chương chúng ta

chi cắt giảm ngân-sách thì Ong Chủ-tịch ủy-ban có thể đưa

ra biều-quyết ý kiến của ủy -bau trước , nếu không được chấp

thuật thì sẽ bều - quyet vang ý kiến tu -chính :

Vậy chúng ta không có lý - do gì để Phủ Phó Thủ.

tướng nằm riêng một Mụn Hen nứa , Phủ Phó Thủ tướng

chi gồm có một Chương duy nhất là Văn- phòng Phó Thủ.

Tướng . Trớc đây , chúng tôi đã thấy rằng việc đà Phủ

Phó Tổng thống ở kiêng một Mục là một việc kỳ khôi nhứt,

thì nay lại thêm Mục Phó Thủ-tướng , là một việc không tha

chấp"nhận được.

Nhưng ở đây, vì có đề nghị cắt toàn bộ chương này

hoặc chương kia nên chúng tôi kính đề nghị với ông Chủ-tich

và quý vị trong ủy -ban là trước khi đưa ra bều -quyết ngân

sách cho Mục 10 này, chúng tôi xin cho biều -quyết từng

Chươ5g , vì có những ý-kiến đề nghị cắt bỏ một số Chương

và nếu các Chương 46 bị cắt giảm thì sau cùng chúng ta

mới tổng kết Ngân sách của toàn Mụ : được. Đó là những

đề-nghị của chúng tôi xin gửi đếa toàn thể Quý đồng- viện .

Vì vậy cho nên chúng tôi xin ủy- bau nên táp nhập

Phủ Phó Thủ-tướng vào Phủ Thủ-tướng làm thành

một Chương, đó là chương 204: Ván -phòng Phó Thủ tướng,

Như vậy , về phương-diệp ngân-sách nó sẽ không bị thiệt

thòi gì cả , vì chúng ta chỉ dồn lại để tránh việc phiền toái

trong lúc điều hành mà thôi.

Về cơ-quan Quốc -vụ- Khanh, quý vị thấy ông Quốc-vụ

Khanh Văn- hóa đã làm được nh6ng gì ?
(V6 tay)

O. PHAN- XUÂN -HUY.

Phú Quốc-vu-Khanh đặc-trách Văn-hóa gồm có bị

Chương ngoài chương dành cho Văn-phòng Quốc-vụ-Khanh

đặc-trách Văn hóa thì còn hai chương đó là các cơ -quan

Văn-hóa và Nha Ky- thuật . Các cơ quan Văn-hóa chi là hội

bio-vệ cổ tích hay phứ0g cái sưu -tầm tức là ở các “ musée .

**

Chúng tôi xin minh-xác rõ là chúng tôi sẽ hoàn toàn

không nói về những con số và những sự chi-tiêu trong ngân

tác năm 1973 vì theo quan-niệm của chúng tôi nếu như ngày

hôm nay quý vị có cắt giảm một nửa ngân-sách đầu của năm

1973 đi chăng nữa thì việc làm đó cũng trở nên vô ích, vì

các ngân-khoản này sẽ được ghi lại trong Ngan-sách bồ-túc

của năm nay và sẽ được đưa ra biểu-quyết vào cuối tháng

12 đề thành luật trước ngày 31 , và như vậy chúng ta sẽ

rơi vào tình-trạng những năm trước , tức là chúng ta sẽ biểu

quyết một việc mà người ta đã chi tiêu rồi . Vậy nơi đây

chúng tôi chỉ hoàn toàn nói đến những chánh -sách của chánh

phủ biểu hiện qua Ngân -sách này mà thôi .

Con Nha Mỹ thuật khi xưa trực-thuộc Bộ Giáo-dục ,

nhưng sở dĩ được đưa qua dây là vì sợ ông Quốc- vụ-Khanh

Đặc-trách Văn-hóa sẽ không có công việc làm và có lẽ Nha

hoạt động duy nhất tại Phú Quốc-vụ- Khanh Văn - hóa là

Nha Mỹ thuật ở chương 612.

Sang đến Mục 13: Phú Quốc-vụ-Khanh phu -trách chương

trình khâu hoang lập Áp. Ở đây, chúng tôi nhận thấy ngoài

Văn-phòng Quốc-vụ -Khanh là Nha Tổng Giám -độc thân

hoang lậpÁp.

1 Theo nhận xét của chúng tôi thì việc làm như thế

này quá rườm-rà vì nó sẽ đòi hỏi một số đông nhân-viên ;

mỗi ông Quốc - vụ -Khanh sẽ kéo theo một lộ những người

thân tín phục- vụ cho mình , như vậy nga-sách quốc- gia không

thế nào kham rồi nên đừng nói chi đếa dân chúng mà chúng

ta cùng điên đầu về vấn-đề nầy.

10- Chúng ta phải thừa nhận rằng hiện nay chúng ta

quá rườm rà trong việc tổ chức các cơ cấu trong Chánh-phủ ,

nhất là tại Paũ Tông-thống, chúng ta có một số rất nhiều

các ông phụ tá và phần nhiều các ông phụ- tá đó đã họp nhau

thành như một chánh- phu, đôi khi có quyền hơn cả những vị

Bộ-trưởng liên hệ đến vấn đề mà ông phụ-tá đó phụ trách .

!

2)– Và Phù Thủ-Tướng . chúng ta thấy ở đây có quá

nhiều chức-vụ trong khi dân chúng phải chịu sưu cao thuế

nặng và đóng góp vào phần chi-tieu cho những người này và

người ngoài có thể quan-sát , nhận thức rằng chúng ta làm

như có chia phần hay chia chủ đủ ghế .

Vì vậy cho nên ở đây, cũng như ngày hôm qua Viện đã

quyết-định là các Hội-đồng được dồn vào một Mục thì ngày

hôm nay, chúng tôi cũng xin đề-nghị với quý vị trong ủy.

bap Ngân-sách Tài -chính và với tất cả quý đồng viên là chấp

thuận dồn tất cả các Phú Quố : -vụ - Khanh và Phủ Phó Thủ

Tướng vào trong Mục 10 là Mục Phó Thủ tướng mà ngân

sách có thể được giữ-nguyên , chi xóa các Mụ: còn các

Chương của họ thì vẫn được ghi lại .
Như quý vị thấy , ở Mục 10 chúng ta có Phủ Thủ

Tướng. rồi Mục || là Phủ Phó Thủ tướng, Mục 12 : Phủ

Quốc-vụ -Khanh Đặc-trách Văn hóa và Mục 13 : Phú Quốc

vụ-Khanh Đặc-trách Khân-loang lập ấp. Xin cám ơn Quý vị.

Ô, TRẦN-VĂN-THUNG.–Chúng tôi đặt một trường hợp nếu có một nghi-thức

quốc- gia mà tất cả các vị này kể cả các vị Bồ-trưởng hiện

diện thì quả là một vấn đề khó khăn cho Nha Nghi - lê vì về

không biết sắp xếp ra làm sao ?

Chúng tôi xin đề cập đến ba điểm sau đây trong ngân

sách 1973 ,

9
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1 )- Quan-niệm cải tố chính phủ của quý đồng viện

thân chánh đã trình bày.

!

2) – Tông- Nha công vụ .

Tai hại thứ ba , là chúng ta thấy rằng nếu không có

Tồng nha Công- vụ thì sự chạy chọt , sự xin xỏ càng ngày càng

trầm trọpg hơn . Tôi xin lỗi là không biết quý vị đã đưa ra

quan niệm cần giải tốn Tông -nha Công -vu phải chăng đã không

được vừa lòng khi quý vị đèn Tông-nha Công vụ đề nghị

cho người này nhập ngạch , cho người kia vào chức vụ bọ

kia hay không ?

3) - Tông - Nhe An- ninh hành-cánh.

Bây giờ chúng tôi xin đi vào chi-tiết từng điểm một.

Đêm thứ nhứt , về quan-niệm cii-tố chính phủ ,

Nếu như có trường hợp đó thì chúng tôi xin thưa rằng

Tồng nha Công vụ thực sự không có quyền gì hết mà chỉ là

một cơ quan kiểm soát rằng ng rời này có được đặt đúng

vào chức-vụ này hay không , hay có đúng điều kiện đề dược

đặt vào chức vụ kia bay không ?

e

Như hai dồng-viện thân chính vừa tình -bày thì đã đến

lúc chúng ta cần phải chia ghế nầy , ghế nọ cho những người

đối-lập quốc-gia . Chúng tôi t rằng quan niệm như vậy sẽ đi

vào con đường thất -bại như ngày xưa, vì trước đây , đã bao

lần chúng ta cũng đã cải - tô Chánh -phủ theo quanniệm chia

khế , quan-niệm cho những viên kẹo ngọt , nói rằng và cho

có sự đoàn kết quốc-gia .

Quý vị cho rằng Tồng Nha Công-vụ đi làm ngăn trở

nhiều việc. Thật ra , ngắn trở là vì chúng ta thích đòi hỏi

những điều kiện vượt ra ngoài khuôn khổ đã đượ: ấn định ,

cho nên Tông Nha Công vụ mới nga trở. Nói như vậy không

phải chúng tôi tán dương Tồng Nha Công vụ mà thật sự

Tồng Nha Công vụ cũng có nhiều bê bối , cũng có nhiều sự

làm trì trệ .

Nhưng thật sự quan-niệm cải - tô chánh phủ không phải

như vậy mà phải tạo một khối làm việc thuần nhất trong

quốc- gia , trong đó phải có một chính sách , sự đề kháng của

quầu-chúng phải được chấp-phận , chứ không phải cái tổ

chính- phu theo chiều hướng ai nói lên điều tấy, điều nọ thì

cho họ một ghế đề họ m đi .

Nhưng đó không phải là những lý do khiến cho chúng

ta đề nghị giải tốn Tống Nha Công vụ mà những lý do đó

chỉ có thể đưa chúng ta đến khuyến cáo Chánh- phủ phải làm

880 cho Tông Nha Công vụ làm việc nhanh chóng hơn , hữu

hiệu hơn để điều hành guồng máy Quốc-gia .
Chúng tôi cuug muốn in- lặng về điều này nhưng vì sợ

rằng quan-niệm mà quý vị đra ra để chia ghế cho phe nầy

phe nọ mà được thi -hành thì chắc là trong tương lai, tình

hình Việt-nam mỗi ngày một khó khăn hơn và sẽ đưa đất

nước đến một chỗ mà chúng ta không thể nào tiên -liệu được.

Vấn đề thứ ba . Cơ quan này chỉ mới được đặt ra

trong vài năm gần đây mà thôi với nhiệm vụ duy nhất và

quan trọng nhất là coi sóc về an ninh cho cơ sở và an ninh

cho công chức.

Đêm thứ hai là ủy ban Ngân sách Tai- chánh đã đề -

nghị nên giải tá Tồng Nha Công vụ . Tôi không biết những

lý do nào đã đưa đến quan -niệm mà ủy ba 1 Ngân sách Tài

chánh của Hạ-nghi- viện đã đưa ra đề nghị khuyến cáo giải

tác Tông Nha Công vụ .

Thật sự với nhiệm vụ đó , tôi nghĩ rằng giao cho vị

chi huy hay chỉ cần có một chi thị tổng quát của Thủ-tướng

hay của từng ông Bộ trưởng của từng vị chỉ huy cơ quan cũng

đủ để làm điều đó .

Chúng tôi thấy rằng việc giải tán Tồng Nha Công vụ

đã thực-hiện một lần rồi , vào thời Nội các chiến -tranh , nhưng

sau đó vì lý do nào Tông Nha này đã được tái lập lại , nếu

nghiên-cứu vấn-đề công vụ, quý vị đã rõ .

Ngoài việc Tăng Ni An - ninh đã dẫm chân trên các

cơ quan an ninh của Chính-phủ chúng ta hiện có , chúng tôi

thấy rằng Tổ 18 - nha A7 -ninh Hinh-chính là Tông -nha thừa

thai , một lồng -nha không cần thiết và cũng là một cơ-quan

vô ích trong tổ chức các cơ quan trực thuộc Phu Thủ -tướng:

Vì vậy , thay vì đề nghị giải tán Tông-nha Công- vu , chúng

ta hãy đề nghị giải tán đồng nha An ninh Hành-chánh .Về quan -niệm không cần có cơ-quan điều hành về công

vụ , không phải chỉ riêng tại Việt-na3 mà tại Mỹ , hồi thời

Tổng thống Jefferson cũng đã có quan niệm giải tán Bộ Công

vụ đề cho mối Bộ tự điều hành lấy công việc của Bộ mình.

Với chánh-sách đố , gọi là chính sách tước đoạt , các

Ông Bộ-trưởng sẽ ra phe phái của mình vào làm việc và

cứ mỗi lần thay ông Bộ-trưởng khác là mỗi lần tuyển nhân

viên thuộc phe phái mới vào . Nó là tai hại thứ nhất , nguy

tiền cho chính sách gọi là không có chánh - sách công vụ ” .

Trong trường hợp nh " , chúng tôi đề nghị trong tổng

số ngân sách của Tổng nhà An ninh Hanh-chính là

39.321.000 $ , chúng tôi bỏ lại phần nhân viên là vì nếu như

giải tán Tồ * g nha An ninh Hành chính thì số nhân viên

cũng phải sát nhập vào một cơ quan khác thì ngân sách đó

vẫn còn để tiếp tục trả lương cho số nhân viên này , và chúng

tôi chỉ xin đề nghị cắt 19.191.030 $ về chi phí điều hành

của Tổng tha An ninh Hành -chểnh mà thôi . Còn phần chi

phí về lượng bồng, như đã nói ở trên , thì sẽ chuyển đẻn cơ

quan nào sẽ sử dụng số nhân viên đó ,
Tai bại thứ hai , nếu không có Tổng Nha Công-vụ thì

chúng ta sẽ có một sự hố 1 - loạn về sự sắp đặt điều hành quồng

máy chánh-quyền, vì về phía công- chức cũng phải có bác

trên bậc dưới cũng phải có cấp chỉ huy và cấp thừa hành.

Ô. NGUYỄN- VĂN- QUÍ,

môi

Do đó , nếu không có chánh-sách công vụ thì mải Bộ.

cơ-quaa tự- điều-khiển lấy , tự sắp đặt lấy thì những chức

vị chỉ huy , chức vị thừa hành sẽ bị xáo trộn và chúng ta sẽ

tạo nên một cơn khủng-hoảng về chính -sách nhân sự trong

cơ-quan hành chánh,

Xét đến Ngânsách của Phó Thủ tướng, chúng tôi và

các bạn đồng viện đã từng nói đó là cơ quan đầunão của

các Bộ , nhằm thi -hành những chánh-sách của quốc-gia cho nên

ngập-sách của Phó Thủtướng phản ánh phần nào chánh-sách

của quốc-gia . Ở đây chúng tôi không xét đến những đóa số ,

mà chúng tôi chi xét đến những công việc làm ,
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6. NGUYỄN VĂN-KIM. -Qua bài thuyết trình của ủy -ban Ngân-Sách Tài-chánh,

thật sự chúng ta thấy tổ -chức , phân phối của nền hành-chánh

quốc -gia rất rườm-rà phản ảnh qua 10 Chương của Mục 10

này do đó đã gây nên nhiều tệ hại cho đời sống của người

dân, Cách đây tràn 10 năm , vào năm 1960 , Ngân-sách Quốc

gia của chúng ta chỉ có 16 tỷ bạc , đến nay , năm 1973 , lại

tăng gần 3.000% nghĩa là gấp 30 lần Ngân-sách 1960.

Hôm nay , chúng tôi xin có một vài ý kiến về cơ-quan đầu

nào của Quốc- gia chúng ta là Phủ thủ - Tướng: Chúng ta

phải nói rằng tất cả những thành-quả có hay không trong

Quốc- gi , chúng ta là do sự điều hành của Nội các củaChính

phủ mà cơ-quan đầu não là Phủ thủ-Tướng.

Ngoài re , tổng số công - chức to * n quốc trong năm 1960

chưa tới 100.000, đến nay đã có trên 300.000 người . Phải

chăng đó là sự phát triển nói chung của Quốc-gia chúng ta

hay không ? Nhìn vào thực-tế , nếu so với năm 1960 , hẳn

các bạn đồng viên đều thấy rằng năm 1973 có nhiều sự thật

lùi cũng như nhiều bê bối của Quốc-gia do một nền hành

chánh tườm rà và phức-tạp tạo nên .

Điện thứ nhất mà chúng tôi tình - bày là chúng tôi thấy

rằng công việc của Quốc-gia càng ngày càng bê bối , mà

Thủ Tướng Chínhphủ hiện nay kiêm nhiệm quá nhiều chức

vụ : Thủ-Tướng vừa là Thủ-tướng , vừa là 1ồng -trưởng Quốc

phòng, vừa là Tổng-trưởng Nội-vụ, đó là chưa kể những

chức-vụ mà Thủ- tướng đảm nhận nữa như Chủ-tichHội-đồng

khác,

Chúng tôi đồng-ý với ty-ban Ngân -sách Tài - chính là cần

phải giản dị hóa các cơ chế hành chánh trong khi xét Ngân

sách Quốc-gia . Nhưng xuyên qua ngân-sách của Phó Thủ

tướng, chúng tôi lấy làm lạ khi thấy Hình- pháp đề nghị thiết

lập thêm tại Phú Thủ-tướng Viện Tu-nghiệp Quốc-gia .

Chúng ta phải công-nhận hoặc là Thủ-tướng Trần-thiện

Khiêm là một thiên tài , nhưng nếu là một thiên tài đi nữa thì

chúng ta cũng chỉ nên dùng vào một công việc duy-phất là

cho thành quả được tăng lên hơn là dùng vào nhiều chức

vụ và dịc-biệt là cầm đầu ba chức-vụ uồng-cốt nhất của

Quốc-gia .

Trước đây , nhiều bạn động viên đã chi-tích sự rườm

Là khi thành lập Tổng-nha Công- vụ và Tông-nha An-ninh

bành-cánh. Hiệu năng làm việc kém cỏi của thờig cơ - gun

đó, các bạn đồng việp đã nói rồi , chúng tôi không cần minh

dịp thêm,

Điểm thứ hai là chúng tôi xin có ý kiến về một vài Sách

lệnh và Thủ -tướng vừa ban -hành trong thời gian vừa qua ,

chẳng hạn như Sác- lệnh 120 về cải -tô cán bộ Xá , Áp. Chúng

tôi thấy chưa có một Sắc-lệnh nào gây xáo trộn hạ tầng cơ sở

một cách phi-lý và không chuẩn bị như Sắc-lệnh đó .

Chúng tôi chỉ thắc mắc và , nếu có thể được, chúng tôi

xin đề-nghị với ủy- ban là nên hủy bỏ cái gọi là Viện Tu

nghiệp Quốc-gia ” này vì đây là một cơ-quan tấp lập dành cho

tăm 1973. Theo nguyên tắc hành-chánh sử dẳng , khi thành

lập một cơ quan mới thì sẽ tạo ra chức vụ này , chức vụ kia

cùng tạo ra nhu cầu này , nhu cầu nọ .

Người ta đã đưa các Cuộc-trưởng Cảnh- sát Quốc- gia

sang nắm giữ chức vụ phó Xa-trưởng An ninh, người ta đã
thay đổi hệ- thống bầu-cử xấuấp , và Thủ -tướng da không có

chuẩn bị trước cho nên các viên chức địa phương , đặc- biệt

là các Phó-quận-trưởng. Tinh -trưởng đã lợi dụng Sắc-lệnh

này rất nhiều để đưa người bà con , dể đưa những người

trốn quấn-dịch hoặc là làm tiền , tham-nhung
17

Năm 1973 chúng ta dự-trù kinh - phí cho Chương này

là 33,653.000$ . Do đó , vếu chúng ta chấp thuận kinh phí

đó trong tăm nay thì trong những tài khºa tới , kinh -phí của

Viện Tu-nghiệp Quốc- gia sẽ nhảy vọt rất nhiều và lúc đó

gánh nặng của quốc-gia sẻ chồng chất hơn nữa .

Họ đã loại bỏ những cánbộ xã -thôn dã bao nhiêu năm

chống Cộng sau lũy tre xanh , đã chịu biết bao nhiêu sự nguy

hiệm, bây giờ phải ra khỏi guồng máy xả-thôn .
3

Cho nên không có một lý do gì để biện -minh rằng Phủ

Thủ-tướng cần lập Viện Tu -nghiệp Quốc-ga dề phát-triền

quốc- gia trên chiều hướng này hay chiều hướng nọ đối với

công-chức trong khi bên cạnh đó còn có Học Viện Quốc- gia

Hành -chánh cũng như mối Bộ đều có một cơ quan tu-nghiệp

riêng của mình.

tiềm thứ ba , chúng tôi xin nói đến Nghị- định hữu.

sản -hoá quấn- phân công- chức , theo đó Thủ-tướng cho phép

các Tinh - trưởng được cấp cho mối quầa-nhân, công chức 10

mẫu đất hoang .

Theo chúng tôi nghĩ , Nghị- 3 ph này rất là vô lý vì diện

tích đất hoang của chúng ta có hạn trong khi đó các Tỉnh

trưởng đã lợi dụng Nghi -định này đề cập đến cho những

người có thể lực hay cho những người bà con với họ.
T

Tóm lại , chúng tôi nhận thấy việc thành lập Viện Quốc

gia Turpghiệp này là một sự dư thừa , nhất là trong giai - doạn

hiện tại , chúng ta cần phải tiết kiệm nghĩa là không nên thành

lập các cơ-chế mới của Quốc- gia vì những cơ-quan dương

nhiệm có thể cáng đáng được công việc tu -nghiệp những công

chức như từ trước tới nay

Chúng tôi xin cam - doan là nếu quý bạn đồng việc làm

thử một bảng ước -tính về số côngchức và quân-nhân trong

tinh thì quý bạn sẽ thấy con số quân-nhân công-chức được

cấp dất là bao nhiêu , và số đất được cấp cho những người

có thể lực hay những bà con với quân đầu tinh là bao nhiêu ,Vì vậy, với sự lo âu về những gia tăng Ngân-sách quá

đáng của năm nay , chúng tôi thành thật đề-righị cùng ủy-ban

Ngân-sách là nền cắt bỏ hoàn toàn Chương 616 ấn- định việc

thành lập Viện Tu-1 ghiệp Quốc-gia trong tăm 1973.

Thậm tệ hơn nữa là có cả một Tinh -trưởng đã lấy danh

sách của quân- nhân trong trung- dội công-vụ của mình để cấp

đất trong khi đó người lính trong trung-dội này không hề biet

rằng mình đã được cấp dất.Ô. CHỦ-TICH

}

Chúng tôi đề nghị cùng quý đồng viện là sau phần phát

biều ý kiến của đồng- viện Nguyễn-văn- Kim và đồeg việp Châu

Nghé , chúng tôi sẽ trao lời clo ủy-ban Ngâu-sách đúc-kết,

Tóm lại , phải thành thực nói rằng có những chính sách

do Thủ-tướng đưa ra nhưng không có biện pháp nào kiềm

toá : đề cho chính-sách đó được thi hành đúng đắn,
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6. CHÂU-NGHÉ T.Điểm thứ tư, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những

bạn đồng viện đã lên trước chúng tôi là chúng ta lên làm

thế nào để giảm thiểu cái tổ chức tốn kém nhưng không hữu

biệt.

Thưa Quý vị,

Chúng tôi cũng đồng ý với ý -kiến của ủy- ban ngân-sách

là khuyến-cáo Chánh-phủ nên bái bỏ Nha Tổng Giám đốc

Công-vụ vì chúng tôi nghĩ bằng Nha Tổng Giám đốc Công

vụ cũng giống như Phòng Tổng Quản trị của Bộ Tổng Tham

mưu, lo về vấn-đề tuyền-dụng và thăng thưởng nhân-viên .

Chúng tôi xin phát-hiều ý kiến để bày tỏ lập -trường

của chúng tôi , một Dân-biều đồng-bào Việt gốc Miên . Chúng

tôi đồng-ý quat-diềm của ông Chủ-tịch Ủy ban Mien-vụ Hạ

nghi - viện của chúng ta cũng như quý vị đồng-viện trong ủy

ban là xin tăng ngan-khoản cho Tồng-Nha Phát- triền đồng

bào Việt gốc Miên. Nhưng tôi cũng xin trình-bày ý kiến

của riêng tôi về đề-nghị do để quý vị có .

Do đó vấn đề được đặt ra là sự làm việc có công bằng

và hữu hiệu hay không của Nha Tổng Giám đốc Công-vụ.

Riêng chúng tôi , chúng tôi lại đề-pgbị bỏ lằn Nha

Tổng Giám-đốc An-tinh Hành chính cú g như bỏ bản Trung

tâm Điều hợp Bình-định và Phát-taiền Trung- ương vì hai

cơ quan này thật sự không cần thiết .

Thứ nhất , thoạt tiên thì tôi đồng ý tăng tinh-phí cho

Tông Nha đó , nhưng ngược lại tôi không đồng ý tăng vì

Tồ g Nha Phát-tiền đồ g -bào Việt gốc Miên không có kế

hoạch gì hết trong việc phát -tiền giáo -dục ở nông-thôn. Do

đó, nếu bây giờ chúng ta cho họ thêm một số tiền thì họ

cũng không làm gì ích-lợi hết vì chưa có kếhoạch .

Chẳng hạn như về Nha Tộr 8 Gián- đốc Au "ninh Hành

chính, chúng tôi nghĩ rằng mỗi một công dân khi được tuyển

vào làm công chức thì chắc chắn da được 1ồn g Nha Cảnh

tốt và các cơ quan Anninh khác điều tra lý lịch . Sự theo dõi

hành vi của một công-chức cũng giống như sự theo dõi hành

vi của các cô dân khác.

Vì vậy chúng tôi không đồng ý tăng ngân-sách cho

Tồng Nha này. Chúng tôi đề-nghị bớt về ngân-khoản dành

cho quân-nhân

Do đó , chúng ta không cần phải đặt ra một Nha Tổng

Giám- đốc An- Hành-chánh . Ngoài ra vấn đề bảo mật các

tài liệu là ph chính thì chúng tôi nghĩ đó là lý- thuật của các

cơ - quan mà không cần phải đặt ra một Nha Tổng Giám-đốc

với một số kinh-phí lớn lao như vậy .

Tại so ? Vì chúng tôi biết từ năm 1960 cho đến bây880

giờ nghĩa là từ khi có phụ-tá Tư -lệnh đặc-trách Mien - vận

vùng cũng như tại các tỉnh mà chúng tôi đã đảm-nhiệm là

phụ-tá Tinh-trưởng đặc-trách Mien-vận tình thì nếu vị nào

có đi Tây-binh , đồng-bào sẽ đặt câu hỏi là chẳng thấy ông

Trưởng-ty cũng như không thấy Ty Phát-triền đồng - bào Việt

gốc Miên ở đâu cả trong khi đó trong danh-sách thì có ông

Trưởng-ty

** ?

Về Trung -tâm Điềuhợp Bình-định và Phát-tiền Trung

rợng. chúng tôi thấy Trung-tâm này thật sự dư thừa.

mỗi Tinh , chúng ta đã có một linh đoàn Phát -triền Nông

thôn vì ở Trung-ương chúng ta có một Bộ Phát-triển Nông

thôn

Nói đến phòng , sở và những chi-phí , những chuyền

nhượng thông thường ghi ở điều 51 – 59 trong biên-khóa

tới , quý vị nào ở trong ủy-ban Miên-vụ chúng tôi sẽ mời quý

vị đến các tỉnh có Ty Miên- vụ de xem phong phòng

cùng Ty Phát-tiền đồng bào Việt gốc Myên , quý vị sẽ thấy

Ty đó bị đuổi lên . đuồi xuống le-the , lệch-thếch như đồng

viện Trần-đức-Trong đã trình- bày , là không có nhà cửa gì cả .

2
Do đó, chúng tôi nghĩ rằng Bộ Phát-triền Nông-thôn có

thể kiêm luồn việc soạn thảo các kế hoạch để cho các linh

thi hành, cho nn chúng ta không cần đặt thêm Trung-lâm

trực thuộc Phu Thủ-tuớng đề thêm tốn hao công quỹ.

Trong khi đó các công việc từ XỬ a đến nay chúng ta

giao cho Trung-tâm Điều hợp Bình -dinh và Phát-tiền Trung

ương lại thi-hành một cách quá bê bối . Ví dụ như vấn - đề

cứu- rợ nạp -thân chiến cuộc chả g bạn , chúng ta đã tiêu

trên 5 tỷ bạc và kể từ Igy có một người dân & ọi là người

chiến bạn đầu tiên đến nay, không tài nào tà dư luận lại

không nhắc nhở đến sự tham-thũng tại các dia-phương .

Về quân -phân biệt-phái , thì phần nhiều có bè-phái , tô

rệt như vậy , vì có nhiều người bê -bối lại được ông Tôn 8

Giếm-dốc đem về làm việc tại đó và chỉ & làm gì được,

vì không có kế hoạch, khó g có chương- tình gì cả . Do đó ,

chúng tôi yêu cầu Bộ Nội vụ, Phủ Thủ-tuỚI 8 xé lại phần

quan -nhân biệt - phái cho Nha Tổng Giám- đốc đồng-bào Việt
gốc Miên .

Về mục chi -phí linh tinh ở điều 11-19 thì trong kinh- phí

3.C00 10 $ có 2.50 0 0 0 $ dùng vào phụ-cấp văng phản ,

theo lề chúng tôi đe- i ghi bớt , nhưng vì ủy ban Ngân-sách

Tài-chánh đã dề- ghị giữ nguyên nên chúng tôi cũng đồng-f

giữ .

Thế mà thử hỏi Phủ Thủ-tưới 8 đã có một biện- pháp

nào chưa ? Cái biện-Pháp cách c } ức một vài viên- chức hành

chính Thông thể nào chọn dứI 8 được bạn tham-nhúng . Chúng

tôi biết nhì Phủ Thủ-tướg không có một biện- pháp nào

da ngăn-p80 a cả . Và vì tôi g- ( uộc cứu - rợ nạn -thân chiến

cuộc cực-thuộc Phủ Thủ-Lưới 8 tên Phủ Thủ- tướng phải

chịu trách-thiệm hoàn- toàn tuoi 8 công-việc này .

Vì vậy , chúng tôi xin đề- Nghị là khuyếu- ( áo Phủ Thủ

tướng nên giảm thiểu những cơ:quôn k } ông bổ ích và không

cần- biệt thự Nha TòI 8 GiáThuốc An- ph Hành- chánh

cặc là Turk-rốm Điều- hợp Binh-định và Phát -Rèn lung

tông . Chúng tôi đều ghi kiữ lại 1 ân-tá y hư tăm 1932

tức là kháng gia tă8 một dồ8 Lào cho Phủ Thủ-tuởng cả.

Tuy nhiên , chúng tôi cũng xin trình -bày quan-điệp của

chúng tôi là tại Tổi 8 Nha Phát- triền đồng bào Việt gốc

Miên là chúng ta có trên hai tuệu đồng-bào Việt gốc Miên

sinh sống trên đất nước Việt- am - chúng tôi đồng ý chấp

nhập dây là quê hương của chúng tôi hồi - mà các cán- bộ

tôi xin lỗi với Bộ Phát-tiền Sắc- tộc đề nói câu này - cán

bộ càng ngày càng đi lùi trong khi chúng tôi muốn đi tới

để t8U này không còn Tổng Nha Phát-tiền Đồng-bào Việt

gốc Miên tụa là bởi vì Chánh- thủ đã dự -1ù nó nằm trong

Ty Nội -an và có phòng Chánh- tri tong Ty Nội- an của các

Tih do Bộ Nội-vụ điều - động.

-80
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Do đó, theo chúng tôi thấy thì trong thời gian nào đó,

Tông Nha Phát-triền chỉ còn có bổn phận theo dõi mà thôi ,

Bay là dặt một cơ quan nằm trong cơ-quan Hành-chánh tại

những quân khu đề theo dõi những hành động phát triển .

Riêng về cán bộ Đơn-thôn thì trước kia các cán- bộ này thuộc

Bộ Phát -tiền Sắc-tộc, chúng tôi đồng ý .

8) - Đồng viện Nguyễn-văn-Kim đề nghị không giải

tán Nha Tổng Giám-đốc Công- vụ , nhưng đề nghị giải tán

Chương 513 về Tông Nha An-Binh Hành-chánh và Chương

753 thuộc Trung-tâm Điều-hợp Bình-định và Phát -tiền

Tung-ương.

Nhưng bây giờ tại địa- phương có nhiều đoàn cán- bộ

phát triển nông thôn mà trong đó toàn là đồng-bào Việt gốc

Miên. Vì vậy, chúng tôi xin hỏi tại sao có cán- bộ sơn thôn

mà lại thêm cán bộ nông thôn nữa trong lúc chúng ta cần

phải tiết kiệm ngân -sách của Quốc-gie ?

9) - Đồng viện Châu - Nghét đề nghị giữ nguyên kinh

phí của Nha Tổng Giám- đốc Đặc- trách Phát-tiềa người

Việt gốc Miên như ủy-ban Ngân- sách chúng tôi đã đưa ra

đề xin quý đồng viện biểu quyết chấp thuận.

Kính thưa Chủ-tọa đoàn,

Kính thưa Quý vị đồng - viện,Do đó, tôi trân trọng đề nghị là giữ nguyên ngàn-sách

của Tổng Nha Phát-tiền Đồng-bào Việt gốc Miên thuộc

Phó Thủtướng theo đề nghị của ủy ban Ngân -8ách và Tài

chánh.

Xin cám ơn Quý vị :

Chúng tôi vừa trình bày xong tất cả 9 ý - kiến của quý

đồng viện về Mục 10. Trong tinh thần tôn trọng nỗi ý-kiến ,

chúng tôi xin đề nghị quý đồng việt biểu quyết ý kiến của

ủy-ban chúng tôi trước là ủy-ban chúng tôi xin quý đồng viện

biểu quyết chấp thuận tổng số kinh phí dự trù cho tài khóa

1973 của Mục 10 Phú Thủ-tướng là 769,601.000 $.
O. CHŮ-TICH

Chúng tôi tuyên bố chấm dứt phần thảo -luận về Mục X.

Bây giờ, chúng tôi xin trao lời cho ủy - ban đúc kết đà khoáng

dai bieu quyết

O, NGUYỄN- MINH-ĐĂNG.

6. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết trình-viên).-

Chúng tôi xin cám ơn ông Thuyết-trình- viên ủy-ban

Ngân-sách Tài-chính đã đúc kết tất cả những đề-nghị của

các đồng- viện, trong đó có những ý kiến của chúng tôi đã

trình bày tại diễn đàn này,

.

Thưa Quý vị .

Bây giờ ủy-ban chúng tôi xin đúc kết . Ngoài ý kiến

của ủy - ban chúng tôi là đề nghị xin chấp thuận cho Phó Thủ

tướng tổng số kinh phí là 769.600.000$ còn có ý kiến sau

dây của quý vị Dân - biểu :

Tuy nhiên , trước khi biểu quyết Mục 10, chúng tôi

xin góp thêm ý kiến trong phần đúc kết đà đưa đến biểu quyết.

Như chúng tôi đã trình bày tại diễn đàn này là nếu như Ngân

sách tron® các Chương, Mục mà không có vấn đề cắt kinh

phí toàn bộ , tức là nếu không có đề nghị có tính cách gián

tiếp giải tán cơ cấu tổ chức đó mà chỉ có ý kiến cắt ít

cắt nhiều thì ủy-ban đưa ý kiến của ủy-ban ra biểu quyết trước.
1 )– Đồng viện Trần- đức- Trong đề nghị không giải tán

Nha Tổng Giám-đốc Công-vu , nhưng cắt giảm kinh phí của

Nha An-oidh Hàph-chánh.

2)– Ý kiến của đồng viện Huỳnh-ngọc-Anh, nhưng

chúng tôi không thấy có đề nghị tu chính một kinh phí nào cả.

3) Về chương 224, thay vì như dã dự trù là

70.359.000$ . quý đồng việp Danh-Nở , Sơn-Thị, Thạch

lang- Sa và Cha -Nghé, xin gia tăng lên đến 97.559.000$,

nghĩa là có gia tăng 27.200.000 $.

Nhưng trong Mục 10 này có nhiều Chương và điều

quan trọng là có một số ý kiến đã được nêu ra là có nên

dề những tổ chức rườm rà trong Mục này hay không ? Khi

nay , chúng tôi đã đề nghị với ủy -ban là đưa ra bieu- quyết

trước những ý kiến định cắt bỏ toàn bộ Chương nào nghĩa

là gián tiếp giải tán các cơ cấu tổ chức đó , vì Quốc-hội

chúng ta không có quyền giải tán nhưng chúng ta có quyền

cắt ngân sách , tức là chúng ta đã giải tán cơ cấu đó rồi .

4)– Đồng viện Nguyễn-minh-Đăng đề nghị cắt tất cả

kinh phí của Chương 513 thuộc Nha Tổng Giát -đốc Anh

ninh Hành- hách cũng như cắt tất cả kinh phí của Chương

753 về Tung-tâm Điều-hợp Bình- định và Phát- triền Trung

ương , và của Chương 216 thuộc Nha Tổng Giám đốc Công vụ.

Nếu ý kiến trên không đủ tục số thì lúc đó sẽ đi đến

biểu quyết toàn bộ kinh phí của Mục 10. Như vậy chúng ta

sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng ở đây, ủy ban

không có đề nghị giải tán một cơ cấu tổ chức nào , mà ủy ban

chỉ đưa ra biểu quyết kinh phí toàn bộ của Mục 10.

-

5) - Đồng viện Phan-xuân-Huy đề nghị sát nhập Phủ

Phó Thủ tướng , Phú Quốc-vụ - khanh Đặc-trách Văn-hóa và

Phú Quốc-vụ- khanh Đặc-trách Chương- trình Khân-hoang

Lập Áp vào Mục 10.

Chúng tôi cũng đồng quan-điểm đó với ty-ban , nhưng

một lần nữa , chúng tôi đề-Nghị đưa ra biều -quyết trước những

de-tghị dẹp bỏ tổ chức trò m và ở từng Chương một .

6)– Đồng việu Trần- văn - Thung đề nghị thay vì giải

tán Nha Tổng Giám-đốc công vụ thì xin giải tán Tông Nha

An-niel Hành- chánh.

Tôi lấy ví vụ điển hình là bạn đồng viện Nguyễn-văn

Quí vừa đề-Nghị đẹp một Chương trong Mục 10, thì bây giờ

xin đưa ý kiến đó ra ; nếu ý kiến đó không đủ túc-số thì sẽ

đưa ý-kiến của ủy-ban với kinh phí mà ủy ban du-trù .

7)- Đồng viện Nguyễn- văn-Quí đề nghị cắt bỏ kinh

phí của Chương 616 thuộc Viện Tu - nghiệp Quốc- gia vì xét

vô ích.

Tóm lại , chúng tôi xin ge- r ghi đua y-kiến cắt từng

Chương của các đồng viện ra đề bieu -quyết trước ý - kiến của

ủy - ban,



694 18 tk : Năm • ? :CÔNG ÁO VIỆT NAM CÔNG.HA AN-EẪN QUỐC HỘI • H.N P.

1

Nếu không thì kĩ ông th nào đáp ứng trung thực những

ý kiến của các bạn đồng viện chúng tôi ở dưới .

Như vậy . Mục 10 đã được khoắng-đại chấp-touận thông

qua .

Chúng tô ; xin cám ơn ông Chủ tịch và ước mong ủy

ban ghi nhận ý -kiến của chúng tôi .

. TRƯỜNG NHƯ THIỀM (Thuyết-trình-viên),

(V tay)

Sau đây , chúng tôi xin đề-nghị quý đồng-viện bều - quyết

phần hai là chấp thuận khuyến cáo Hành -pháp giải tán Nha

tồng Giám-đốc Công-vụ trước tài khóa 1974.

6. HỒ VĂN- XUÂN (Chủ -tịch ủy-ban Ngân-sách
Tii - chà nh ). O. CHỦ- TỊCH.

Kính thưa Quý Hồng- viện ,Thưa Quý vị ,

Chúng ta đã chấp thuận việc điều-quyết Ngân-s ch Quốc

gia theo từng Mục chứ không biểu-quyết từng Chương.

Nhưng , tôn trọng tất cả ý-kiến phát biểu của quý đồng vận

ủy-ban chúng tôi đã chiết-tính những con số mà quý vị đều

nghị cắt bỏ cho một Chương nào , chẳng hạn như với đề nghị

của bạn đồng viện Nguyễn- may- băng, chúng tôi cắt tất cả

kinh -phí của Chương 513 , Chươ: g 573 và Chương 26 thì

tồog-sổ ngân khoản còn lại ở Mục 10 về Phủ-thu - Tuớng sẽ

là 666,851.000$.

Ngoài về nghị cất giảm Ngan-sách của Mục 10 còn lại

là 769.601.00 $ đã được khoáng đại biểu quyết chấp thuận ,

ủy ban còn đề nghị thêm dềm thứ nhì là khuyến cáo Hành

pháp giải tán Nha Tổng Giám- đốc Công vụ kể từ năm 1974.

The theo lời yêu cầu của ủy-ban , chúg tôi xin đưa

đề ngai đó ra để quý công việc biểu quyết .

Quý công việc tồo chấp thuận khuyến cáo là ủy- ban

đã đề nghị với khoáng dạ , xin giơ tay .

43 vị chấpthuận

Tuy nhiên , ủy ban chúng tôi lưu giữ ý kiến là không

có giải- tán các cơ-quan đỏ , và giữ nguyên kinh-phí mà ủy

ban dã đề-nghị cho Mục 10 thuộc Phủ thu- Tướng là

769,601.000 $ . Nếu y- kiến của ủy - ban clúng tôi k ! ố 8 được

khoáng- đại Hạ-nghị viện chap -thuật , chúng tôi sẽ lần lượt

đưa ra những ý kiện và chiết - tính những con số 10 - ràng , nếu

quý vị đề nghị giải- tán một cơ- quan Lào thì chúng tôi sẽ bỏ

hoàn toàn kinh- phí của cơ• quân đó và tổng cộng của Mục

đó sẽ giữ lại .

Bây giờ , chúng tôi xin ông Chu - tich cho bều- quyết ý -

kiểu tiên -khởi của ủy ban chúng tôi là xin khoáng- đại chấp

thuận kinh phí dựtrù của Mục 10 về Phủ thủ-Tướng là

769 601.000 $,

-

Như vậy , dề-nghị này không hội đủ tục số đề được

chấp thuận.
M

O , CHỦ- TICH

Đến đây , chúng ta đã biểu quyết xong kinh phí của

Mục 10 , và vì thời giờ đã trễ , chúng tôi đề nghị quý đồng

viện tạm ngưng phiên họp nơi đây . Chúng tôi kính mời toàn

thể quý dàng viện dùng cơm trưa tại phòng khánh tiết ở

trụ sở ủy- ban dà sau đó đúng 15 giờ chiều , kính mời quý

dông việc để tiếp tục phiên họpVề Mục 10 chúng tôi nhận thấy ủy - ban ( đúc kếtđầy

đủ tất cả ý kiến của quý công việc . Ngoài ra chúng tôi thấy

tgo 2n- tắc đưa ra để biểu quyết của 8 đúng theo như khi ch ủng

ta bieu - quyết khi chấp- thuận tiền nguyên tắc bản văn dự-luật .

Ngân-sách là chấp thuận biều -quyết từng Mục.

Bây giờ , chúng tôi tuyên bố tạm ngưngphiên họp nơi đây.

Tạm giếng : 12 giờ 35 '

Tái nhóm : 15g35 '

Ở đây , ý kiến của quý động- viện đã được tôn - rọng ,

và lập trường của ủy -ban là không chấp - thuập dề- ghị của

một số đồng - viện tiết kiảm kinh- phí của một vài Chương. Vì

vậy , ủy ban đã xin giữ nguyên quan - hiền của ủy ban và xin

biểu - quyết ý - k ăn của ủy- ban trước , khi nồo ý kiến đó không

đủ tục tố thì ủy- bạn sẽ lần lượt đưa quat -diềm của quý-vị

bằng những con số ra đề khoáng- đại lần lượt biểu-quyết . Ố , CHỦ.TỊCH.

Chúng tôi tuyếu-bổ phiên họp tái thóm .Do đó , để khỏi mất thì giờ , chúng tôi xin phép quý

động- viện để chúng ta biểu quyết tu -tiên ý - kiến của ủy ban

trước rồi lần lượt sẽ dễp ý - kiến của tất cả quý đồ g-viện .

Bây giờ chúng tôi xin đặt câu hỏi :

Kính mời Ủy- ban.

Ố . TRƯỜNG NHƯ THIỀM (Thuyết-trình- viện. -

Quý dồn g - viện nào chấp- huận kinh- phí của Mục 10 về

Phủ thủ Tướng là 769.601,000 $, Xin giơ tay,
Ủyban chúng tôi xin tiếp - tục phúc- trình kinh- phí dự .

thù cho tài khóa 1973 của Mục 11 thuộc Phủ Phó Thủ -tướng

61 vị cháy- huận Tổng số kinh- plí dành clo Phủ Phó Thủ- tướng dược

dự-thù là 11.722,000 $ và được phân phối nơi Chương 20%

như sau :
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Lương Đồng phân- viên dân- chính : 7.722 000 $ ; việc chi -tiu ngh-sách quốc gia

- Vật liệu và dịch vụ : 4.000.000 $ .-
&

Đối với Chương 204 này , chúng tôi xin có đề nghị

như sau :

Vì vậy đề cho sự chống Công của chúng tôi đạt được

ket-quả và dề cho chúng tôi có một mảnh đất sống tại miền

Nam này , nghĩa là không đề cho Cột 8 sản thân tính miền

Naru này , chúng tôi kính đề-vgn ủy -ban là kể từ Mục |

trở đi .

10- Khi có những đồng viện lên trên diễn đàn này

trình by cùng chung một ý-kiến với nhau , thì xin ủy-ban

vui lòng đúc kết lại thành một ý kiến duy nhất để đưa ra

bều -quyết. . "

Điều 3 : Vật-liệu và dịch- vụ . Kinh- phí dự-trừ :

4,000.00 $. Ủy-ban chúng tôi xin đề nghị quý vị chấp-thuận

2.0 0.00 $, nghĩa là có phần cắt giảm 2. ( 0 ).000 $ , vì chúng

tôi nghĩ rằng vật liệu và dịch vụ điều hành dự trù quá cao .

Vậy , về Chương 204 , kinh-phí dự-trù là 1.722.000 $

ủy - ban chúng tôi xin cắt giảm 2,000.00 0$ Ủy- ban chúng tôi

kính đề nghị quý đồr 8 viện biểu quyết chấp thuận kinh-phí

dự- trù cho tài khóa 1973 của Chương 204 Đồ g số là

9.722 000$.

Chúng ta nên thảo luận và bều -quyết từng Chương

thay vì từ g Mục , bởi vì trong ruột Mục có quá nhiều thương

thề theo tài liệu mà ủy ban đã chuyển đến chúng tôi . Chúng

tôi thềa nghĩ như vậy mới có thể nói rằng có 5 việc làm

của chúng ta đúng đắn hơn .

6. TRẦN-ĐỨC-TRONG.

Chúng tôi lên dây xin bày tỏ một phần cảm tưởng của

chúng tôi về sự làm việc của ủy ban Ngôn - sách và Tài- chánh.

2 ) – Dr thảo luật Ngân sách năm 1974 phải được chuyển

đến chúng tôi ít nhất là một thống . trước khi đem ra khoáng

đại , thảo luận , để chúng tôi có đủ thì giờ nghiên cứu . Và

thay vì chỉ chuyền đến chúng tôi bản dự thảo luậ: in trong

quyển sách đỏ dày th chú ng tôi đã nhận được từ năm ngoái

đến năm nay, chúng tôi kính đề nghị quý vị nên gởi cho

chúng tôi tất cả tài liệu in tonéo có ghi rõ ràng chiếuết mọi

sự chi thu của từng bộ pột .

Trong cuộc thảo luận và bều- quyết sáng vừa qua về Mục

10 , đã có rất nhiều đồng viện lên diễn-đàn tán -đồng quan

diềm của chúng tôi . Nếu chúng tôi nhớ không lần thì quý

đồng viện Nguyễn -văn- Quí , Nguyễn -văn-Kim , Trần -văn

Thung và một số động viên khác đã đề-nghị bãi bỏ Tông

nha An-ninh và Hành-chánh, chỉ giữ lại Nha tồng Giám đốc

Có như vậy chúng tôi mới biết phần nào dư thừa , phần

nào cần tăng thêm , phần nào cần cắt giảm , chớ nếu ủy ban

chi chuyển đến chúng tôi một quyền tổng quát như vậy thì

chúng tôi không thể nào làm việc được .

Công -vụ.

Thế mà , sau khi dic-kết , Thuyết - trình-viên đã có ý đúc

tết mập mờ ý kiến từng cá-nhân một . Vì vậy cuộc biểu-quyết

về Mục 10 da không đáp ứng đúng ý nguyện của một số đông

quý đồng việc cùng chung quan-dềm với chúng tôi .

3 ) - Khi nghiên cứu dự-thảo Ngân-sách , chúng ta

không thể nào căn cứ vào bản phác-trình của một Bộ . một

Phủ hay một Nha gởi đến chúng tôi . Vậy qua năm 1974,

quý vị nền gởi kèm theo cho chúng tôi tài liệu liên quan đến

sự chi thu của từng Bộ , Phủ . Nha trong vò g ba năm qua

dề chúng tôi biết trong ba năm qua các Bộ , Nha , Phủ đó đã

xài như g gì , còn dr thừa bao nhiêu , phí phạm ở chỗ nào

đề chúng tôi cắt giảm hay tăng thêm .

Nếu quý vị trong ủy -ban Ngân-sách Tài- chánh cho rằng

những nhận xé của ủy ban là đúng và nhữna đề-nghi của

ủy ban cần phải được chung" quyết thì chúng tôi kính đề-nghị

với ông Chu - tich Ha-nghi - viện và quý vị đồng viện một

phương thức làm việc mới là chúng ta đem toàn bộ Ngân

sách năm 1973 ra biều-quyết một lượt để dành thì giờ chúng

ta về địa phương làm những công tác khác .

Đó là phương thức làm việc trong tương lai mà chúng

tôi kính đề-pghị với quý ủy ban.

Còn nếu chúng ta quan -niệm rằng dự-thao - luật Ngân .

sách là một dự–thảo luật quan - trọng nhất trong một năm của

Dân biểu tại Quốc-hội thì chúng tôi xin đề nghị cùng quý vị

một phươ : g -thức làm việc khác.

Chúng tôi xin phép ông Chủ-tich cho tôi trở lại diễa

đàn khi này bắt đầu thảo luận về Mục 1 .

O. CHŮ -TICH . -

Ngân -sách là một bộ luật thể hiện cả một chách -sách

của một chê-độ . Chế độ có đứng vững hay không còn tùy

thuộc sự chi thu của Ngân sách . Hơn nữa , Ngân -sách quốc

ga là do mồ hôi nước mắt của dân -chúng đóng góp

Về đề nghị thứ nhất của động viện Trần- đức-Trong là

biểu- Tuyết từ g Chương, chúng tôi rất tiếc là vì khoáng đại

đã chế -thuận nguyền -tắc điều - quyết từng Mục rồi . Do đó,

chúng ta khỞ3 thể trở lại quyết-dah một lần nữa được.

Sự chi - tiêu của Chính-phủ có đúng mức hay không và

có được dân -chúng hài lòng để mà tiếp tục đóng góp nữa hay

không cũng đều được thể hiện qua bản dự thảo Ngân sách .

Vậy, nếu ý thức được điều đó thì chúng tôi xin kính đề-nghị

với ủy-ban một phương thức làm việc mới như sau .

Về việc đúc-kết của ủy ban , chúng tôi xin lưu ý ủy ban

là khi nào có nhiều động viên cùng một ý kiến , bảy đúc-kết

thành một ý kiến duy nhất mà thôi .

C. HỒ VĂN- XUÂN (Chủ- tịch Ủy -ban Nyan -sáchỐ Ngân
Tài-chann ).

Chúng tôi xin xác nhận rằng chúng tôi là một trong

những người chống Cộng và vì chống Cộng cho nºn chúng

tôi đã ủng -hộ chệ-độ này cũng như ủ g hộ lồng -thống Thiệu

trong tất cả mưu đồ chối g Cộng và phát -triền x -sở. Nhưng,

chúng tôi không thể ủnghộ những sai lầm thể hiện trong

Chúng tôi xin mạn phép khoáng-đại Hạ -nghi-viện cho

chúng tôi được làm sáng tỏ về những lời chỉ trích của bạn

đồ..g viện Trần- đức-Trong lien - quan đẽo việc là ra của ủy

ban chúng tôi .
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Ô. NGUYỄN MINH-ĐĂNG . -0Thứ nhất, về công việc làm của Thuyết-trình-đoàn . Nếu

bạn Trần -đức-Trong còn nhớ thì hồi sáng nay chúng tôi đã

đưa đề-nghị của bạn Trần-đức-Trong ra chiết tính bằng con

tổ , Đồng viện Trần - đức-Tro0g đã đề-pghị cát toàn bộ kinh

phí dự-trù cho Nha An-ninh Hanh - chánh nghĩa là sau khi

chúng tôi chiết tính thì con số 32.622.000$ của Chương 513

bị cắt bỏ .

Chúng tôi biết rằng những điều chúng tôi sắp sửa đọc

trước quý vị ở đây là biện-pháp chế tài. Có lẽ chúng tôi

không được phép áp-dụng . Tuy nhiên , hơn một năm bước

vào tòa nhà Hạ nghị-viện của pháp-phiệm II này, khi Hạ-nghị

viện trao đến chúng tôi những cuốn Nội-quy khiến chúng tôi

đã phải suy nghĩ rất nhiều .

Chúng tôi còn nói rằng nếu để-nghị của ủy-ban chúng

tôi không được khoáng đại Hạ-nghi- viện chấp-thuận , chúng

tôi sẽ lần lượt đưa ra tất cả những tu-chính-án của các đồng

viện lên phát biểu tại đây , trong đó có đề-nghị của bạn Trần

đức- Trong là 737.079,000$. Vì đề-nghị của bạn Trần-đức

Trong hơi khác bạn đồng viện Trần - văn - Thung, cho nên

chúng tôi không thể đúc kết ý kiến của bạn Trần-văn-Thung

và Trần-đức- Trong thành một tu -chính-án được, bởi lẽ bạn

đồng viện Trần-văn-Thung không đề-nghị cắt bỏ hoàn toàn

kinh - phí của Chương 513 thuộc Nha An ninh Hành chánh

mà bạn chỉ đề nghị cắt bỏ phần vật liệu và dịch -vụ điều hành ,

còn điều nói về tiền lương của nhân viên thì chuyển sang Bộ

khác ; trong khi đó bạn Trần-đức-Trong đề nghị cắt bỏ hoàn

toàn số tiền 32,622.000 $.

Chúng tôi phân vân không biết có nên đem Nội-quỹ theo

đề thực-hiện những điều ghi trong Nội-quy hay không. Cuối

cùng chúng tôi đã phải đi đến một kết-luận là Nội-quy chúng

ta nên để lại nhà và không bao giờ chúng tôi rớ tới cả , vì

đến đây thì không bao giờ được áp-dụng Nội -quy, chỉ trừ

có các vị Trưởng-khối hoặc 25 Dân - biều độc-lập.

Chúng tôi bắt buộc phải giữ đúng những điều ghi trong

Nội-quy mà không được nói lên những gì ghi trong Nội-quy.

Nhưng, ngày hôm nay nhân dịp thảo-luận về Ngân- sách, chúng

tôi xin phép Ong Chủ- tịch và quý đồng, việc mặc dầu chúng

tôi không ở trong số 25 Dân -biều độc-lập và cũng không phải

là Trưởng-khối, nhưng vì sinh - hoạt của nghị trường, cho

chúng tôi được đọc lên hai điều ghi trong Nội-quy trước

khi chúng tôi phát -hiều ý kiến về vấn- đề Ngân-sách .
Cho nên tuy hai đề nghị gần giống nhau nhưng Ủy ban

chúng tôi không thể đúc-kết thành một mì bắt buộc ủy ban

phải đưa ra hai tu - chính -án khác nhau .
Điều 17.- Trong trường- hợp có nhiều đề-nghị khác

nhau, Thuyết-trình-đoàn có thể duc-kết vì đề -pghi Chủ tọa

cho biều-quyết loại bỏ bớt đề-nghị nhằm mục- đích giúp Việt

bieu-quyết có kết-quả mà không bỏ sót các đề-Nghị .

Chúng tôi đã chiết-tính tất cả những con số trong tu

chính-án do các đồng viện lên đây phát biểu. Như bạn đồng

viện Trần-đức-Trong đê-nghị con số 737.079.000$ , các bạn

đồng viện Danh-Nở . Sơn-Thi , Thạch - lang- Sa 1 ra ra tu-chính

án mà chúng tôi chiết-tính ra là 796.801.000$ ; bạn đồng

viện Nguyễn-minh-Bảng đề-nghị con số là 666.851.000$ v v ...

га

Điều 154.- Trong trường-hợp Viện chấp-thuập bản

văn trên nguyên tắc, Viện sẽ thảo luận và biau-quyết các

điều-khoản của dr-luật đã được ủy-ban chấp-thuận và tu- chính.

Còn về phương-thức làm việc của Ủy-ban Ngân -sách

Tai-chánh, chúng tôi xin mạn phép thưa cùng quý vị là việc .

phổ biến những tài -liệu liên quan tới dự thảo Luật Ngân -sách

không thuộc bồn-phận của ủy - ban chúng tôi .

Việu có thể thảo-luận và biểu-quyết từng Chương nếu

có lời yêu cầu của ủy-ban và được khoáng- đại chấp -thuận.

Trường hợp này. Viện chi thảo -luận và biểu-quyết

những điều -khoản có đề nghị tu-chínhỏ .

Thưa ông Chủ-tich,

Ủy-bau chúng tôi chỉ tiếp nhận được vào những ngày

giờ gần ngày ủy-ban chúng tôi bắt đầu thảo luận về dự luật

Ngân-sách bồ -túc. Đối với dự thảo Ngân-sách , chúng tôi gởi

đến mối ủy-viên của ủyban kinh -phí dự-trù của mối Bộ.

đồng thời , chúng tôi gởi đến các ủy-ban liên -hệ kinh-phí liên

quan tới Bộ đó ,

11

Thưa Quý đồng viện ,

Về chi-tiết những tài-liệu nói đến sự chi tiêu của mỗi

Bộ, chúng tôi không có . Mà dù có và chúng tôi muốn gởi

đến quý vị , chúng tôi cũng không có phương tiện.

Hại điều 17 và 154 trong Nội-quy mà chúng tôi vừa

đọc trước khoáng- đại cho chúng tôi một cảm nghĩ là khi

chúng tôi đến đây sẽ cùng quý vị góp ý-kiến với ủy ban Ngân

sách Tài-chánh đề cứu xét Ngân sách tài-khóa 1973. Chúng

tôi xin ghi nhận những thiện-chí tối đa của ủy-ban Ngân-sách.

Đối với đề -nghị liên -quan tới Ngân-sách tài -khóa 1974,

chúng tôi xin thưa là chúng tôi không cố thầm-quyền để trả

lời . Chúng tôi xin lập lại : đối với những tu - chính-án vừa

được nêu lên ở đây , nếu ủy ban chúng tôi không tu-chính

theo ý kiến của quý đồng viện mà chúng tôi chiết -tính ra bằng

con số rõ ràng để quý vị động viên , khi bác bỏ dề-nghị của

ủy-ban , có thể sẽ biểu-quyết chấp thuận những tu - chính-án

của quý đồng viện mà ủy ban lần lượt nêu lên theo thứ tự .

Chúng tôi rất cảm-kích những lời nói của ông Chủ-tich

ủy-ban trong buổi họp đầu tiên về Ngân-sách , ông Chủ tịch

ủy-ban đã kêu gọi quý đồng viện trong khoáng-đại hay bồ

túc cho ủy-ban những gì còn thiếu sót , những sơ-hở, những

sai - lầm mà ủy-ban còn vấp phải dè ủy -ban đúc- kết hầu dệ

trình trước khoáng-đại , Chúng tôi hân hoan nghĩ rằng đây

là một dịp để chúng tôi được đóng góp ý-kiến .

Trên thực-tế , chúng tôi đã chiết-tính tất cả những tu

chính-án của các đồng việc đưa lên bằng những con số . Nhưng

hồi sáng này, dề-nghị của ủy- ban đã được chấp-thuận với

đa số cần thiết, thành ra những tu-chính-án khác chúng tôi

không đưa ra , chớ không phải chúng tôi không chiết-tính

những tu-chính-án của các đồng viện dã nêu lên đây .

Trở về phần Ngân- sách , thưa quý vị , mới đến Mục 10

mà chúng tôi đã cảm thấy chán chường. Những lời nói của

Ông Chủ-tịch ủy -ban Ngân- sách đã làm cho chúng tôi tuyệt

vọng vì hai ngày qua , chẳng những ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân

sách , hay nói chung là ủy ban Ngân sách tài-chánh Hạ-nghi

viện không ghi nhận nhử 8 ý kiến phát-hiều của các bạn

đồng viện , mà hầu như còn gián-tiếp bác- bỏ toàn diện , không
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thèm nghe những đề-nghị của các Dân-biều . Chúng tôi nói

như vậy không phải là quá đáng.

Nhưng, rất tiếc , có lẽ ông Chủ tịch Ủy ban Ngân sách

muốn rằng các anh muốn nói thì các anh nghe , còa ủy ban

chúng tôi cứ làm viẹc , các anh cứ nói chán đi rồi cuối cùng

chúng tôi chỉ có ý kiến chúng tôi và chúng tôi không muốn

nghe ai hết .

Khi đi vào mục 10 thuộ : Phủ Thủ tướng sáng hôm nay

chúng tôi biết rằng ông Chủ- tịch ủy-ban về áp-dụng thể thức

bieu- quyết từng mục, vì khi lên dễ dàn, chúng tôi đã trình

cùng ông Chủ tịch Hạ-nghi -viện và riêng ông Chủ-tịch ủy

ban ngân-sách cũng như cùng quý đồ 3g viện ở đây là dĩa

phần biểu- quyết của mục 10 phy , nếu chúng ta chỉ giảm bớt

hoặc tăng kinh phí thì, thưa ông Chủ tịch Ủy ban ngân-sách .

ông Chủ- tịch ủy - ban ngân-sách có thể tóm tắt đề da ra

bều -quyết từng mục.

Vì vậy cho nền chúng tôi nghĩ rằR Lều muốn làm như

vậy thì , như bạn đồng viện Trần -đức - Trong di đối , tất cả

quý đồng việt , chúng ta cứ biểu quyệt tosa bộ ngân-tich cùng

một lượt đi dại thì giờ cho các ủy ban khác làm việc bầu

có thể hoàn tất nhng dư luậ: mỳ đa 4 khoáng đại thảo:

luận trong những ngày sắp tới , kẻo sau vấn đề ngân • ích xy

Hạ-nghi -việc lại ngồi độ hai tuần lễ vì chư : có việc làm

Nhưng, ở đây , chúng tôi xin nói thẳng rằng đã có nhiều

điều khác biệt trong khi thảo luận , đó là một số bạn đồng

viện, có thể nói rằng hầu hết các bạn đồng viện đã lên đây

đều có ý muốn cắt bỏ những cơ cấu tổ -chức có tính cánh

rườm-rà , tặng phần trình diễn mà không hưu -hiệu trong văn

đề điều hành.

Chúng tôi đề nghị như thể vì nếu chúng ta có nói nhiều

cũng chẳng làm nên chuyện gì , chúng ta có dề-nghị xây-dựng,

ông Chủ tịch Ủy ban cũng không nghe , vậy thì chúng ta nói

làm gì vô ích ở dien-dàn này . Chúng tôi còn muốn nói nhiều

đến chương 204 trong mục 1L này, nhưng chúng tôi lạithôi.

vì chúng tôi nghĩ rằng dù có nói cũng chẳng làm được gì cả ,

dù có đưa những ý kiến xây-dựng , ủy -ban cũng không nghe.
Tuy nhiên chúng ta không thể không chấp thuận các tô

chức đó vì chúng ta không có quyền , chúng ta chỉ có quyền

cắt giảm ngân -s ích mà thôi , và khi ngã 1-8ách bị cắt giảm thì

Hành-pháp sẽ không còn cách nào để thành-lập ra những tổ

chức mới được.

Chúng tôi nghĩ rằng thảo luận đến đây chúng ta cũng

chưa phải đi được một hay hai phần của ngânsách chúng ta

chỉ mới thảo luận được có một , hai mục đầu , trong khi quyền

ngân-sách còn dày như thễ này.
Vì vậy, chúng tôi xin đề- nghị là các chương bị cắt hoàn

toàn kinh phí, sẽ coi như dẹp bỏ. Xin ông Chủ tịch ủy-ban

ngân-sách hay vì tiếng nói của đa số công việc sáng hôm nay

mà cho bieu- quyết trước. Sau đó , nếu không được thì ủy

bạn sẽ tóm tắt tất cả những đề nghị cắt giảm trong toàn mục

để đưa ra biểu quyết , và cái mục đó là vẻ bều- quyết theo

-kiến của ủy ban,

Ông Chủ-tịch Ủy-ban và quý vị ủy- viên ở trong ủy - ban

đã có dịp được nghiên cứu ti -vi từng chi -tiết ngân khoản

của các Bộ sở quan gởi vàng , trong khi chúng ta không có ,

chúng ta chỉ vỏn vẹn có một cuốn dày như thế này với những

điều giải -thích hết sứu tóm tắt thì chúng tôi làm sao biết

được những tình tiết ở trong đó . Vậy nếu ông Chủ -tịch ủy

bạn biết thì phải trình-bày ra đây , hoặc không biết thì cứ

nói rằng chúng tôi không biết .

Điều này chúng tôi rất dồng ý . Ngược lại ở đây, ông

Chủ-tịch ủy ban nhất định không chịu . Thí nhưng khi ông

Chủ tịch Ủy ban muốn duy trì các chương, như chương 753,

chương 616 mà bạn đồng viện Nguyễn-văn- Qui đã đề nghị

cắt tất cả , như chương 513 mà đa số quy động viên lên dã

đồng ý bãi bỏ như chương 216 thì chúng tôi không hề nghe

Thuyết-trình -đoàn hay nói riêng là ông Chủ tịch ủy-ban ngân

sách các nghĩa cho chúng tôi biết tại sao phải duy trì nhưng

chương đó và vì những nhu-cầu nào mà cần phải giữ lại

ahứng churong do .

Chúng tôi xin đềnghị ông Chủ -tịch trong những cuộc

thảo-luận tới , có nên đặt lại vấn-đề là có thảo- luận hay không

đề cho di- d ện của tất cả các khuynh hướng chính-trị ở đây,

toàn thế 159 Dân-biều được góp phần vào công việc xây

dựng Ngân-sách Quốc- gia

Và nếu được vậy thì những ý-Kiếa được phat - bieu phải

được ủy-ban đưa ra khoáng- đại , chứ không thể nói về mà

không còn ai nghe nữa . Điều đó tôi nghĩ rằng sẽ làm sứt mẻ

tinh- thần hợp tác của các anh em.

E

Chúng tôi chỉ nghe ông Chủ-Tịch ủy-bạn đưa ra những

Con số tổng kết mà thôi . Vậy, nếu quý vị muốn cho khoáng

đại chúng tôi có thể chấp thuận ý-kiếa của ủy ban thì ủy-ban

phải đưa lập- trường của ủy-ban ra đây cho chúng tôi biết tại

Bao ủy-ban phải giữ lại các chương đó và sự hữu hiệu của

chương đó là thế nào, Ủy-ban da không giải - thích được những

điều đó mà ủy-ban chỉ đưa ra những con số và con số , rồi

ủy - ban tổng kết tất cả và khoáng-đại biểu-quyết .

Theo tôi , trong phiên họp sáng hôm nay , đa số anh em

lên dế -đàn hầu như đều chấp thuận cắt bỏ kinh-phí của

một vài chương, ngoại trừ một bạn đồ 8 viện mà ông Chủ

tịch ủy ban vừa mới nói là khô 1g chấp thuận , nhưng các ý

kiến đều không được tôn -trọng.

Chúng tôi xin mạn phép thưa với ông Chủ-Tịch Ủy ban

Ngân-sách là nếu ủy ban cứ làm việc theo đường hướng này ,

quý đồng tiện vẻ buồn lòng thông ít . Chúng tôi đã ngồi đây

cùng với quý vị một lần hồi năm ngoái , nhưng một số anh

em đã không hợp tác trong vấn - dẻ ngân - sách ,

Chúng tôi thiết nghi với tất cả thiện chí , ông Chủ tịch

ủy -ban và quý vị trong Thuyết-trình-đoàn sẽ xét lại vấn-đề

đó . Còn nếu ủy-ba1 vẫn giữ nguyên lập trường của ủy-ban

từ trước đến giờ thì chúng tô đề nghị ông Chủ tịch Hi-nghị

viện cho phép toàn thể Dig -bều Hạ- nghi- viện bều -quyết

một lần toàn bộ ngân sách theo đề-nghị của ủy ban dà chủng

ta dinh thì giờ công tác ở các ủy bát khác.Năm nay , đối với ngân sách tài khóa 1973 , tất cả quý

đồng viện trong các Khối, nhóm cùng ngồi lại đây đề hợp

tác với nhau, đề cùng nhau xây dựng . Chúng ta muốn hữu

hiệu hóa guồng máy chính-quyền , chúng ta muốn kiếm -soát

chánh -sách của Chánh-ohủ qua ngân sách thì chúng ta cần

phải bàn cãi chi-tiết ngân sách tài khóa 1973 .

6. TRẦN-ĐỨC-TRONG

Nhìn vào hệ thống tổ chức cơ cấu của chính quyền hiện

10
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tại , chúng ta thấy việc đảm trách những phầa vịa hoá có

những cơ quan như sau :

Về việc phổ biến tài liệu , nếu chúng tôi nhớ không làm

thì cuỗa Ngiu-sách Quốc-gia này chúng tôi đã gởi đến quý

vị một tháng trước để quý vị có tỘg thời gian tham khảo.

Nếu Quý vị là người có trách nhiệm. với thời-gian một tháng

qua , với những tài - liệu chứng minh về mức chi tiêu , quý vị

sẽ nghiên- cứu đầy đủ bản dự-thảo Ngân -sách này.

1) Hội đồng Văn-hóa Giáo dục nói ở mục 7 chương

691 với kinh phí 58.129,000$ .

2) - Phủ Phó Thủ-trớ 1g Đặc-trách về Vănhoá nói ở

mục 11 chương 204 với kinh phí là 1.722.000 $.

3) - Phú Quốc-vụ-khanh Đặc-trách về Văn hoá nói ở

mục 12 với một kinh phí là 424.988.000$ .

Ngoài ra , khi quý vị tham-dự các phiên họp giữa ủy

bạn và những phái-đoàn các Bộ đến trình- bày về ngân sách

của mỗi Bộ vở -quan, quý vị cũng có quyền đề-nghi và tham

gia y-kiển , chất vấn hoặc quyết định cắt giảm mục nào ở

trong ngân-sách . Cho nên , tôi nghĩ rằng chúng ta không nên

chờ tới hôm nay để lên diễa-đàn đòi cắt mục này, chương

kia .Đồng viện Nguyễn-ngọc-Tân hôm qua đã nói rằng khi

•bao tử đói thì không có lỗ tai . Trong một Quốc- gia nặng

về chiến -tranh , khi dân chúng đóng thuế là đóng góp mồ hôi

nước mắt , đóng góp cả xương máu của mình cho cuộc chiến

này. Chúng ta có đẽo ba cơ quan dam-trách vấn đề văn-hoá ,

có lẽ vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có 4.000 năm văn

hiện .

Trong những ngày họp của ủy-ban ngân -sách Tài- chánh,

có những phái -goào Bộ trưởng. Tông-trưởng đến thuyết trình

cho chúng ta nghe , nhưng quý vị lại không đều , mặc dầu đi

có thơ mời gởi đến quý vị

Đó là những điều chúng tôi nhận xét về quý vị .
Thế nhưng khi chúng ta bước ra khỏi thêm Hạ-viện này .

đi qua những con đường trước Ha-viện chúng ta sẽ thấy

những gì ? Chúng ta thấy một nền văn-hoá rất ư là bị thảm,

vì không có một chánh -sách văn hoá cũng như không có một

biện-pháp nào là có thể bảo vệ nền vănhoá cổ-truyền .

O. CHỦ TỊCH. -

Nếu không còn động viên nào có ý kiến nữa , chúng tôi

kính mời Ông Chủ- tịch ủy ban ngân -sách và Tài -chánh.

Thanh-niên thì hippy , con nít mới nứ mắt ra đã biết

hút thuốc Salem, đã biết vô kề với Mỹ . Tệ-trạng xã hội

này đã lan tràn trong khi có đèn ba cơ quan đề dã m -trách

về văn -hoá. Chúng tôi xin phép quý vị nói rằng nền vănhoá

của chúng ta hiện tại là một nền văn-hoá 8-ke Salem .

6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy ban ngân-sốc và

Tai-chánh) . -

Đối với Phủ Phó Thủ tướng Bắc-trách Vănhóa, mặc

dầu chúng tôi không có một thành kiến nào , chúng tôi cũng

chưa hề được diện kiến lần nào với Phó Thủ-tướng và mặc

dầu lúc nào chúng tôi cũng rất kính trọng những bậc trên trước.

nhưng , chúng tôi phải nói rằng trong suốt thời gian qua , nếu

chúng tôi nhớ không lầm thì cơ quan này chỉ lo tồ - chức các

buổi lẻ.

Về mục 11 , ngoài ý kiến của ủy-ban , còn có một tu

chính-án của bạn đồng viện Trần-đức-Trong . Nhưng trước

khi đề cập tới tu -chính -án của bạn đồng viện Trần-đức- Trong

chúng tôi xin quý vị lưu ý là Phủ Phó Thủ tướng ngày hôm

nay không phải là Phủ Phó Thủ tướng Đặc-trách Văn - hoi.

Có lẽ bạn Trầa-đức- Trong muốn nói đến Mục 12 là Phủ

Quốc- vụ- Khanh Bác-trách Ván-hoá chớ không có Phủ Phó

Thủ -tướng nào đặc-trách về văn-hoá hết ,

Vì vậy , chúng tôi thiết tưởng một khi đã có Phú Quốc

vụ- Khanh Đặc-trách về Văn-hóa , dị có Hội-đồng Văn-hóa

Giáo dục thì Phủ Phó Thủ tướng đặc-trách về văn-hóa này

không còn cần thiết nữa . Do đó , chúng tôi đề- pghị ủy-ban

cắt bỏ hoàn toàn chương 204 , ngoại trừ điều | liên quan

đến lượng bằng của nhân- viên.

U

Tuy nhiên , và tôn trọng tất cả những ý kiến được phát

biểu tại diễn đàn này , sau khi hội ý với nhau , ủy - ban đã

quyết định giữ lại ý-kiến của ủy-ban về kinh phí của mục 11

chương 204 thuộc Văn -phòng Phó Thủ-tướng là 9.722.000$

sau khi đã tiết giảm 2.000.000 $ thay vì 1.722.000 $ như

Hành-pháp đề-nghị .

Bồng viện Trần-đức-Trong đề nghị giảm tất cả kinh phí

dự trù ở chương 204 này , đem số kinh phí tổng quát

4.902,000$ chuyền vào mục 10 của Phó Thủ tướng:

Chúng tôi xin phân biệt là lương bồng nhân -viên chính

phủ : 1.620.0 $, chi-phí linh-tinh 1.050.000 $, và chi - phí

xã hội 150,000$. Tất cả ba điều này cộng lại là 2.820.000 $.

Nếu đem trừ vào tổngsố lượng của thành viên dân chính ghi

điều 1 là 7.722.00 $ thì số còn lại là 4,902.000 $ để trả

lương thuần-túy cho tất cả các nhân-viên đã phục vụ tại Phủ

Phó Thủ-tướng được chuyển sang các Bộ . Phủ khác mà sự

hoạt- động chúng tôi thiết nghĩ sẽ còn ích - lợi cho dân chúng

hon.

Nếu quý vị chấp-thuận đề nghị của bạn Trần - đức- Trong

sau khi bác bỏ đề nghị của ủy ban thì chúng tôi sẽ chuyền

kinh phí 4,902 00 $ này vô mục 10 .

6. TRƯƠNG VĂN-PHÚC.

Tóm lại , về muc 11 chỉ có một da -nghị tu-chính trước

diễn đàn này . Chúng tôi xin quý đồng viện biểu -quyết chấp

thuận đề nghị của ủy ban trước là giữ lại mục || chương

204 với tổng số kinh phí là 9 722.000$.

O. CHỦ TỊCH. =

Tôi rất cảm thông tồi ưu- tu của động viên Trần - đức

Trong về đề-nghị một phương thức mới cho việc thảo-luận

phân-sách . Nhưng, theo tôi , chúng ta không nên trở lại vấn

đề mà chúng tôi đã biểu quyết chap -thuận . Chúng ta đã chấp

thuận ngay từ đầu là biểu-quyết từng mục , nên giờ đây chúng

ta không thể trở lại vấn đề bềuquyết từng chương.

Chủng tôi xin đưa ý kiến của ủy-ban ra và khoáng-doi

quyết định.
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Quý đồng viện nào chấp-thuận kinh-phí 9.722.000$

dành cho mục II , chương 204, xin giơ tay ?

nghĩa là các cơ quan văn hóa và Nha My-thuật , quý vị cùng

đã chấp thuận nhưng phải chuyện kinh phí ở hai Chương

này sang Mục 18 của Bộ Quốc-gia Giáo dục

56 vị chấp-thuận

Thế mà Thượng- nghi -viện đã bác bỏ và khi chung quyết

phúc nghị của Thượng-nghi-viện , Hp- nghi-viện không đủ túc

số để bác bỏ quan điểm của Thượng-nghi-viện . Cho nên , năm

nay, Phú Quốc-vụ-Khanh Đặc-trách Văn-hóa lại đề nghị

Mục 12 với ba Chương : Chương Văn-phòng Quốc-vụ -Khanh,

Chương các Cơ quan văn hóa và Chương Nha My-thuật .
Như vậy, mục 11 được khoáng dại thông qua.

Kính mời ủy-ban ,
Chúng tôi xin mạn phép thắc lại những sự việc đã xảy

ra khi thảo luận ngân sách năm 1972 như thế là quý vị có.

6. NGUYỄN -NGOC- LIÊN ( Thuyết- trình-viên ). - 6. CHỦ- TICH

Chúng tôi xin sang mục 12, Văn - phòng Quốc-vụ-Khanh

1: Địc-trích Văn -hóa.

Chúng tôi kính mời đồng việu Nguyễn-ngọc-Tân.

Ô. NGUYỄN-NGỌC-TÂN
Tổng số kinh-phí dự trù cho niên-khóa 1972 của Phủ

Quốc- vụ-Khanh Đặc-trách Văn hóa là 281.336.000$. Trong

Mện khóa 1973, Phú Quốc-vụ- Khanh Đặc-trách Văn-bóa đề

nghi một ngân khoản là 424.988 C00$ . Ủy- ban chúng tôi ,

vu khi cứu xét, xin trình-bày chi-tiết của mục 12 như sau:

Chúng tôi đồng ý việc cắt giảm ngân-sách đối với Phủ

Quốc-vụ - Khanh Đặc-trách và hóa và sau khi cắt giảm xong,

chúng ta còn 358.823.000 $ Với một kinh phí nhỏ nhoi như

thể làm sao phục hưng và bảo tồn nền văn hóa của một dân

tộc mà hễ mở miệng ra là nói bốn ngàn năm văn hiếp .

Chương 209 : Phú Quốc-vụ-Khanh Đặc-trách Văn-hóa .

Sau khi bàn cãi , ủy-ban xin giữ nguyên tổng-số kinh phí là

6.018.000$ .

Chúng tôi thiết nghĩ con số này bi đát quá ! Chúng ta

sẽ không đủ tiền đề mà tu bổ những di tích lịch sử nứa . Chúng

ta cũng không đủ tiền để dịch thuật những quyền tách có

bảng chữ nho dế cho thanh niên dọc nữa.Chương 603 : Các cơ quan văn hóa.

Sau khi cứu xét nơi diều 3 , ủy-ban chúng tôi đã cắt

giản nơi điều này 55.000.000 $ nhận thấy kinh -phí dự trù

- quá mức. Ủy-ban cũng cắt giảm ở điều 7 là 11.165.000$

về việc mua 2 xe du lịch và tu bổ , vì chúng tôi cũng nhận

thấy dự trù quá đáng.

Nhưng , dù sao trong hoàn cảnh chiến tranh hiện tại ,

chúng ta dự trù một số tiền như vậy thì quả là một sự cố.

gắng , cố gắng đến rơi nước mắt . Nhưng, so sánh lại , chúng

tôi thấy trên đất nước này hiện còn hai triệu đồng bào Việt

gốc Miên mà Hiển- Pháp đã minh thị rằng chúng ta cần phải

nâng đỡ dề cho họ tiến kịp chúng ta và đồng thời , chúng

ta giúp họ bảo tồn nền văn hóa cổ truyền của họ.
Vậy tổng số kinh phí còn lại ở chương 603 : các cơ

quan văn hóa là 245.804.000$ , có sự tiết giảm 66.165.000$.

Chúng tôi xin sang chương 612 : Nha Mỹ thuật .

Chúng ta rất bất h- diện mỗi lần nói rằng dân tộc chúng

ta có 4.000 năm văn hiến. Nếu chúng ta rất lấy làm thích .

thú khi nói câu đó thì chúng ta cũng phải thông-cảm cho

người Thượng, người Miên . Họ cũng có cái thích thú riêng

của họ khi họ nói rằng ta cũng có Đế-thiên Đế-thích.
Ủy-ban chúng tôi đề-nghị khoáng-đại chấp -thuận giữ

nguyên kinh-phí 107.001.000$ .

Vậy, tổng số tinh-phí dự-trù cho Phú Quốc-vụ- Khanh

Đặc-trách Văn-hóa là 424.988.00 $, nhưng sau khi ủy-ban

ở chúng tôi cắt giảm 66.165.000$ , thì tổng số tinh- phí còn lại

là 358,823.000$.

Một khi mình đã thích thì mình nên kính trọng cái thích

của kẻ khác . Nhưng , nền văn hóa của đồng bào người Việt

gốc Miến bây giờ còn ở đâu ? Có phải chỉ còn trong 150

kiềng-chùa, trong đó còn day một ít tiếng Miên , tiếng Phạn .

dề bảo - tồn cái văn-hóa Phật- giáo cổ truyền của đồng bào

Việt gốc Miên •

Chúng tôi xin khoáng dại cứu xét .

6. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách và
Tài- chánh).

Chúng tôi không phải là chuyên -viên tài- chánh, nhưng

khi thấy ah em Dân-Điều người Việt gốc Miến da dầu

tranh , chạy chọt , năn nỉ ở ôi đề xin thêm mấy chục triệu đà

phụ -cấp cho một số sự tãi và một số trẻ em học ở các chùa,

thì chúng tôi nghĩ rằng mộng tưởng của anh em đó là muốn

bảo tồn nền văn hóa cồ-truyền còn sót lại của họ.

Trước khi quý vị phát biểu ý kiến về mục 12 liên quan

tới Phú Quốc-vụ-Khanh Đặc-trách văn-hóa , chúng tôi xin

mạn phép nhắc nhở lại những việc đã xảy ra trong khi thảo

luật Dân sách năm 1972,

Khi thảo luận đến Ngan -sách Phú Quốc-vụ - Khanh Đầy.

koáng dại Hạt ghi-viện đã chấp thuận giữ lại một Chương

duy nhất ở tại Mục 12 , còn hai Chương 603 với kinh phí

208. 267.00 $ và Chươg 612 với kinh phí là 67.497.000$,

Nếu chúng ta đã chửi những người và k lem .

chúng ta đã chửi những người Việt -nam đi vào trường học

nói rång « Nos ancêtres étaient les gaulois ' , chúng ta dã chửi

những người Việt-nam vong bồn , mất gốc thì chúng ta phải

thông cảm nỗi lo sợ của đồng bào Việt gốc Miên khi họ lo

sợ rằng họ bị chúng ta đồng hóa 100% .
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Tới chừng đó. xin lỗi các ban Dân-hiều người Việt ,

tới chứ 8 người M ên không còn biết nói câu SA tóc bai

khe thì tận thế tồi . Người ta sợ cũng như mình đã sợ

người Tàu nuốt mình . Mình đã chửi những người Việt nam

trở thành người Pháp , mình đã chửi những người Việt-nam

trở thành người Mỹ, nói tiếng Mỹ và nh hơn nổi tiếng mẹ

dẻ thì có sao chúng ta lại không thông cảm sự lo sợ của

những người đã chấp nhận quê hương này là quê hương của

họ ?

bậy bạ , nhưng lương tâm con người bắt buộc chúng tôi phải

nói lên những cái bậy bạ đó , bởi vì trong cái thế giới, mà

tất cả mọi người đều đến thì cái thằng không nên cũng là

thằng điên . Đó là kết luận của chúng tôi và chúng tôi xin

cám ơn ông Chủ-tich .

(Vỗ tay)

Có lần tôi đã nghe những chuyen-viên giải-thích và

tuyên - bố rằng bây giờ ở bên Hồng Nha Miêu-vụ muốn làm

sao thì làm , nhưng cần phải hạn - chế mức chi- tiêu khóc dề

dành nền đó mà cur B -cấp cho chùa chiền chớ nếu xin thêm

ngân-sách thì họ phải dàngbị một khoản thân , còn không

de-nghị tôi khoản thâu thì không thể xin chi thêm được.

O. PHẠM- DUY-TUỆ.

Chúng ta đã dám cho một số thanh niên (không phải là

toàn thể thanh niên) du học để trốn quấn-dịch , theo phản chiến ,

chửi chế độ này mà chúng ta từ ở bên này linh - kinh lình.

kinh sởi qua bền tặng cho họ 40 đô- la mỗi tháng để họ xài

chơi, trong khi đó, tại sao chúng ta không trợ-cấp cho một

anh lọc-trò Mện nhỏ, đói ở trong chùa một tháng chỉ có

một ngàn đồng, nghĩa là có hai đô-la mà thôi

Trolg một trận đá banh, có một ông già ba phải dự

kbán . Khi thấy các cầu thủ tranh nhau trái banh , ông đã bày

tỏ cảm tưởng bằng bộ trái banh do mắc bền lắm hay sao mà

các cầu thủ p! ải tranh dành như vậy ? Chúng tôi thiết tưởng

đó là một loại chuyện khôi hài , chỉ có trong những mục chuyện

vui cười đọc cho qua thì giờ .

Nhưng hôm nay một câu chuyện khôi hài như vậy

được lập lại tại diễn đàn này . Đó là việc chúng ta đi mua

cảm tình qua việc thảo luận ngân sách . Đó là việc chúng ta

lượng giá 4, 400,00 $ hay 20.000.000$ không quan trọng.Chúng ta lại còn cương - qu: ếc nói không cho thì thử hỏi

người Miên nào ở đất nước Việt nam này còn tin được lắ8

chế độ này thực tâm giúp đỡ họ tiến bộ bằng người Việt

nam ? Trong lúc người Việt- nam d tốn quánhỏ, h , thì có rất

nhiều người Miện chiến -dấu trong quân đội Việt-nam hiện tại .

Vấn đề đặt ra không phải là số tiền nhiều hay ít , cúng

như không phải trái banh đó mắc hay lẻ khiến những cầu

thủ phải tranh nhau.

Nếu nói rằng phải đề -nghị một khoản thu mới xin

tăng chi thì chúng ta đã cúp ở các nơi bao nhiêu tỷ , bao nhiêu

triệu , tại 10 chúng ta không nhờ những chuyệp -viên ở

Tồng-pha Ngân-sách làm thế nào để bày vẽ hoặc sắp xếp hoặc

du di các Chương để tặng cho 150 ngôi chùa? Chi với hai

Trời mấy triệu mà người ta có thể giữ được nền văn hóa

cô-truyền qua những lớp dạy Miễn phí:

Vấn đề đặt ra là nguyên tắc , nghĩa là phải tìm một sự

phối hợp , một sự hòa hợp trong cả đời sống chính trị quốc

gia . Vấn đề đặt ra cũng không phải là lợi dụng cơ hội nầy

để chúng ta xử dụng những kỹ thuật tranh đấu – chúng tôi

xin mạn } ép được cùng danh từ rất nôm na là “ kỹ thuật

nước miếng ” về mua chuộc cảm tình của cử tri.

Chúng tôi tự hỏi nếu mình thườnk mình , tại sao mình

thông thương người khác ? Nếu mình sợ mình mất gốc thì

những người khác họ cũng sợ mất gốc như mình vậy . Đứng

dưới con mắt Thượng-đó , tất cả mọi người đều bằng nhau.

Vấn đề ở đây là cái gì theo đúng nguyên tắc tài chính

công thì chúng ta chi tiêu mà không nề hà kinh phí , cái gì

khối 8 căn , lúng ta cắt bỏ , dù là một đồng , một các.

Tất cả mọi người đều có tình cảm , có thương, có ghét

đồng đều nhau , thì tại sao chúng ta nghĩ đến chúng ta nhiều

quá mà chú g ta lại không bố thí Sài ba chục triệu cho người

Việt gốc Miễn dề người ta được hãnh diện , đồ g thời người

ta có một chút có m chút cháo dỡ có thể bảo vệ bền văn hóa

cô -truyền còn sót lại của ngư ời ta

Chúng tôi thiết tưởng chúng ta không thể thao-luận

Ngân -sách trên quan điểm của một bà nội- trợ , nghĩa là khi

thấy con em mình khóc thì cho nó cái kẹo nếu cái kẹo đó rẻ

tiền , và khi thấy thứ thuốc dù là thuốc bổ , nhưng đắt tiền ,

thì e ngại không mua cho nó . Chúng tôi nghĩ rằng những

người trong ủy - ban ngân sách đã thảo luậu Ngân-sách trên

quan - đêm của một tài chánh công.

8

Chúng tôi nghĩ rằng người Mỹ đã khô vì vấn - đề Mỹ

trắng , Mỹ đen , và nu ớc Mỹ đã có lúc bị I8ười Mỹ da cỏ

làm loạn ở Hoa- ạE- Eến. Nó u có Fulo hay phong- trào

gì của người Miên làm loạn ở tuớc chúng ta thì chúng ta

nghi làm sao ?

Vì thế khác bằn với những bà nội-trợ , chúng ta không

thể tích toán được rằng ví dụ tháng này chúng ta thâu bao

nhiêu thì chúng ta có quyền chỉ by nhiêu , mà ngược lại , chúng

ta bàn thảo về phần chi trước, sau đó , chúng ta mới tìm những

nguồn tài -nguyền để bù đắp cho phần chi đó.

Chúng ta mua lại chử bình an đối với đồng-bào Sắc

tộc , chúng ta mua lại chử bình-an dối với đồng bào Mun

với một giá rẻ mạt như vậy, tại sao chúng ta không mua thì

chúng ta làm chính- trị cái gì ?

Vì vậy , chú g ta không thể quan-niệm rằng 4.400.000$

hay 20.0 0 000 $ không quan trọng để nói rằng số tiền đó có

thế cho được bầu mua chuộc cảm tình bắt g những lời lẽ có

thể nói là khí h động đề ở dến-đàn này chỉ còn những tình

cảm vụn-vặt chi-phối và phường chở cho lý-trí xét- đoán.

Tôi biết rằng lời nói của chúng tôi là lời nói “ trung

ngôn nghịch nhỏ. Ở đến dàn tây có lẽ một số lºài cho

tằng tôi là thằng lùng, nói khổng ai nghe vì đã nói

Trong chiều hướng đó , ngồi theo dõi phần thảo-luận của

quý vị , thú thật chúng tôi quả có ngại, chúng tôi - ngại

một sự xáo - tiện Igay trong tâm-tư bằng những lời xách động
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mà theo chúng tôi nghĩ , gồn hay xa cũng đều mang lại những

lậu-quả tai hại.

Chúng tôi nhận thấy ông Tổng Thư ký Khối Cộnghòa

xin sp-dụng Nội-quy.

Chúng tôi kính mời ông Nguyễn -văn - Thuập.Chính trong chiềuhướng đó , chúng tôi muốn thưa cùng

quý vị , đặc biệt là quý vị Dân bieu gốc thiểu số mà chúng

tôi đã có dịp được sinh- loạt trong nhiều năm , chắc- chắn

rằng quý vị cũng đã hiểu rõ lập -trường của cá nhân chúng tôi

khi chúng tôi phát biểu trong những phiên họp gặp gở chính

thức hoặc bán chính thức.

. NGUYỄN-VĂN-THUẬN ( Tông-tho - ký Khối

Cộng hòa).
.

Thưa Quý vị ,

Cho nên chúng tôi đã không nề hà , dù nghĩ rằng rất

có thể với những kỹ thuậtxách động , phần phát biểu của

chúng tôi đã gây buồn phiền cho một số quý vị đồng- viện

Thế nhưng , chúng tôi phải nói ra , nói ra để tránh được một

phần nào những sự khích động từ phía bên ngoài.

Chúng tôi đã giơ tay xin được áp-dụng Nội-quy trước

khi ông Chủ-tich nêu ra nhận định. Bây giờ, chúng tôi không

có ý định lên diễn-dàn nữa, nhưng vì ông Chu-tich cho phép

nên chúng tôi lên đây và chúng tôi xin đưa ra một điểm da

xin ông Chủ-tich lưuộý cho là trong một giờ thảo -luận , bắt

đầu từ 3 giờ 30 ' đến bây giờ chúng ta bàn về Mục 12 nhưng

chúng tôi thấy chị có đồng viện Trần - đức- Trong là thảo -luận

thảog vào vấn đề mà thôi .

+

(Vỗ tay)

Ố, LÂM-HOANG-HỒN.

Lời nói đầu -tiên của tôi là chúng tôi tán đồng ý kiến

của bạn đồng vện Nguyễn-ngọc-Tân . Nhưng, rất tiếc Ông

bạn đồng việc của tôi không đi sát sự điều - hành cũng như

hoạt- động của Tổng-Nha Mên- vụ.

Vậy, áp-dụng khoản a , đoạn 2 của điều 113 Nội-quy ,

tôi xin lên đây để yêu-cầu ông Chủ-tich áp-dụng đúng đắn

điều 109 Nội -quy y như lời ông Chủ-tich vừa nói tôi e -Dại

rằng nếu chúng ta cứ kéo dài cuộc thảo-luận trong tinh thần

này thì chúng ta sẽ đi xa quí vấn-đề và đưa đến chỗ xích

động lẫn nhau.

(Vỗ tay)

Chúng tôi dám nói như thế vì tôi là người ở sát địa.

phượng hơn hết mà hầu hết quý bạn đồng việc người Việt

gốc Miên ở đây đều thân thuộc , quen biết với chúng tôi rất

nhiều đã chứng minh điều đó.
O. CHŮ- TICH..

Chúng tôi xin cám ơn ông Tổng thơ -ký Khối Cộng hòa.Chúng tôi xin hỏi : từ mấy năm qua, Tông-Nha Mien

M đi làm được gì có ích cho dân-tộc , cho người Việt gốc

Miền ? Một bằng-chứng rõ-rệt mà có lẽ tất cả Dân-Điều

người Việt gốc Miên ở đây cũng thừa nhận là các chùa

Miêu dung chứa những người trốn quân-dịch , không chùa

nào dưới 300 người . Nói lên con số đó , có lẽ ông bạn

đồng- viện Nguyễn- ngọc-Tân lấy làm lạ , nhưng tôi xin nói

| dó là sự thật , tất cả vẫn là sự thật .

Bây giờ, còn quý động viên nào có ý-kiến về Mạc 12,

chúng tôi kính mời lên diễn-dàn . Nếu không đồng viện nào

có ý kiến , chúng tôi xin đề - nghị ủy- ban đúc- kết và khoáng

đại biểu-quyết.

. NGUYỄN-NGOC- LIÊN (Thuyết-trinh-viên).–

Kính thưa ông Chủ -tịch,

Kính thưa Quý vị

Về Mục 12, ủy-ban chúng tôi không có ý-kiến gì khác

ngoài dc-nghị cắt giảm 66.165.000$. Như vậy, tổng số tinh

phí còn lại của Phú Quốc-vụ-khanh Đặc-trách Văn - hóa là

358.823.000$ .

Ô. CHỦ-TICH

Riêng vấn- đề đi p ! ục-vụ trong quân- đội chúng tôi cũng

đã thẳng thắn ca tụng tinh-thần hy-sinh của dân người Việt

gốc Mện. Nhưng khi nghe ông bạn đồng-viện của tôi có ý

che-trách dân-tộc Việt của mình, tôi lấy làm đau đớn lắm.

Muốn chi- lích, muốn đả phá thì tôi xin Ông bạn Nguyễn

ngọc- Tân nên nhìn sự thật và hiểu biết sự thật đã nói lên

sự thật .

Về Mục 12 , chỉ có một ý-tiến duy nhất là ở - kiến của

ủy ban, chúng tôi xin đưa ra đề thoáng đại quyết-định.

Quý đồng viện nào chấp thuận kinh phí 358.823.000$

dành cho Mục 12 , xin giơ tay ?(Vỗ tay)

O. CHŮ -TICH

69 vị chấp thuận

Kính thưa Quý đồng việp ,

Như vậy , Mục 12 được chấp thuận thông qua.

Chúng ta đang thảo- luận Mục 12 , và một vị đã lên

diện- đàn phát- hiều ý : kiến liên quan tới vấn-đề văn - hóa .

Nhưng sau đó có nhiều cuộc tranh- luận và trao dồi ý -kiến

mà chúng tôi thấy rằng không có lợi cho tinh-thần đoàn kết

chung trong không- khí thảo-luận ngày hôm nay. Vậy chúng

tôi trong quý vị thông cảm và chấm dứt và trở lại Mục 12

về Phú Quốc-it- Khanh Đặc-trách Văn- hóa,

Chúng tôi kính mời ủyban tiếp tục .

1

. NGUYỄN-NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình- viên).–
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(Vỗ tay)Tiếp theo , chúng tôi xin sang Mục 13 : Phú Quốc-vụ

thanh Đặc-trách Chươn -trình Khân -hoang lập ấp .

O. CHŮ-TICH

Trong tài khóa 1972 , Phổ Quốc-vụ - khanh Đặc-trách

Chương-trình Khân-hoang lập Áp dã chi tiêu 8.104,000 $

trong niên khóa 1973 , số kinh phí dự trù là 46.556.000$ .

Bây giờ, chúng tôi xin đi vào chi tiết , của Mục này :

Và Mục 13, nếu không đồng viện nào có ý - kiến trái

ngược với ủy-ban , chúng tôi đề-nghị quý đồng -viện bieu- quyết
thông qua .

Chương 208 : Văn -phòng Phú Quốc-vụ -khanh. Kinh

phí dự trù cho năm 1973 , là 22.210.000$. Sau khi cứu

xét , ủy ban chúng tôi xin đề nghị khoáng đại giữ nguyên tổng

số kinh phí nầy cho Văn-phòng Phú Quốc-vu-khanh.

Quý đồng-viện nào chấp thuận kinh- phi 46.556.000 $
dành cho Mục 13 xin giơ tay.

61 vị chấp thuận

Chương 714 - Nha Tổng Giám đốc Khân hoang Lập

ấp. Số kinh phí dự trù cho năm 1973 là 24.346.000 $ ủy

ban chúng tôi xin đề nghị giữ nguyên số kinh phí trên vì

trong Chương tây ở phần vật liệu và dịch vụ điều hành cùng

đầu tư trực tiếp , số kinh phí do viện trợ Mỹ đài thọ , và do

đó đây chỉ còn lại số lượng cho nhân viên .
Như vậy, Mục 13 được chấp thuận thông qua . Kính

mời ủy ban tiếp tục .

Tóm lại , tổng số kinh phí mà ủy -ban chúng tôi xin giữ

nguyên cho Phú Quốc-vụ-khanh Đặc- trách chương-trình khắp

hoang lập ấp là 46.556.000$.
O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết- trình -việp).

O, CHŮ-TICH. Sau đây, chúng tôi xin phúc-trình Ngân -sách dự - ù cho

tai -khóa 1973 của Mục 14 thuộc Bộ Ngoại-giao với tổng số1

kinh phí là 4.800.000.000 $ được phân phối trong ba Chương:

301 - 302 - 303 gồm các loại chi phí như :sau

Quý vị nào có ý kiến về Mục 13 , kính mời lên diễn đàn .

-

Kính mời dộng- việu Tần- đức- Trong.

Lương- bông nhân-viên dân -chính : 2.449.702.000$

O. TRẦN- ĐỨC-TRONG
Lương -bồng quân-nhân 172.000 $

Vật- liệu và dịch vụ 1.634.942.000 $

Chúng tôi xin phép hoàn toàn đồng ý về dề nghị của ủy

bạn là giữ nguyên kinh- phí của Phú Quốc-vụ-Khanh Đặc

trách chương trình Khân-hoat g lập ấp . Tuy nhiên , chúng tôi

có một ý kiến kính dệ- trình lên ông Chủ- tich Hạ-nghi-việp

quý vị đồng việp , đó là vấn đề tái thiết Tinh Quảng-trị và

Binb-long ,

Chuyền-nhượng thông thường 353.260.000 $

Đầu tư trực tiếp 125.060.000 $

Chi- phí không xếp hạng 236.864.000 $

Tổng cộng là 4.800.000 000 $

so với tổng số kinh -phí 1.423.875.000 $

Như quý vị đã biết , do cuộc xâm lăng vừa rồi của Cộng

sản , lại tinh này hiện nay đã hoàn toàn đồ tát . Do đó để

biểu- hiện cho sức kháng cự mãnh liệt cùng tinh thần chống

Cộng cao độ của tất cả quân dân cán chính các cấp của Miền

nam Việt-nam , chúng tôi kính cần đề nghị với Hành- pháp là

nếu có thể, trong chương trình tái thiết được thực hiện trong

tương lai , xin dành một ngânhkhoản lớn lao để thành lập hai

tình mới cũng lấy tên là Quang - trị và Bình -long, nhưng lại

Tinh nầy sẽ được xây cất kể bên di tích lịch - sử của Quảng

trị và Bình- long , chứ không phải san bằng thành phố Quảng

trị và Bình-long cú tôi xây dựng trên đó một thành phố mới .

của tài -khóa 1972 thì có gia tăng 237,1 %. Số kinh-phí

nói trên dự trù để thỏa mãn nhu cầu lương bổng của 1.194

nhân - viên chia ra : tại trung ương 334 người và tại ngoại

quốc 860 người, cũng như dài -thọ chi phí hoạt động của các

cơ quan trung- tơng và các cơ sở ở ngoại quốc gồm có 30

tòa Đại sứ , 8 tòa Tổng Lãnh - ự và Lanh - ự , 5 phái đoàn

ngoại-giao và 4 nhiệmºsở ngoại - giao sắp ở tại Caracts

Vienne , Teheran và Tel Aviv với tổng số tih- phí dự trù

la 107.368.000 $ .

Sở dĩ , chúng tôi đề-nghị như vậy là vì thành phốQuảng

trị và Bình- long hiện tại Lên đề là di tích lịch -sử , và chứng

tỏ cho thế-giới thấy rằng nhân-dân miền Nam Việt-nam mặc

dầu bé nhỏ, nhưng với sức đề kháng mặth-liệt , dã chân-đứng

không phải bọn Cộng-sản Bắc- việt xâm- lăng , mà là chận

đứng làn só g xâm- lăng của Cộng-sản quốc- tế , và mọi mưu

toan , mọi chánh-sách và chiến -tranh nhân - dân nổi dậy của

Cộng- sản quốc-tế đã bị bóp nát , đã bị bẻ gãy, da bị tiêu

diệt tại hai thành phố này.

Sau đây , chúng tôi xin tình- bày đề -nghị tổng quát ngân

sách tuộc tài khóa 1973 của chương 301 : Văn-phòng Bộ

và cơ-quan trung ương .

Điều 1.- Lương đồng và phụ-cấp nhân- viên dân chính :

85.000.000 $ so với kinh phí tài khóa 1972 , có gia tăng 18%.Vì vậy , một lần nữa , chúng tôi thiết tha t ong mỏi ý.

kiến của chúng tôi được ghi nhận về thành phố Quảng- trị và

Bình-long trở nên một di tích lịch sử ngõ hầu người ngoại

quốc sau mày có dịp tới chiêu LEurog .

Điều 3.- Vật- liệu và dịch -vụ điều -hành : 356.798..

000$ , so với kinh - phí năm 1972, có giá tăng 161%.
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Điều 7 về đầu tư trực tiếp :Điàu 5.– Chuyền -phượng thông thường : 60.000.000$

so với kinh phí năm 1972 có gia tăng 100% .

Điều 7.- Đầu tư trực-tiếp : 20.000.000$ , có gia tăng

700%

Điều 72 - tấn công-tác và đại tu - bồ ; cơi lần đợt II

cho Nha nhân-viên và kế-toán ; 12.000.00 $ , tu -bồ nhà cửa

thường xuyên : 5.000.000$

Điều 9. Chi phí không xếp hạng. đà dài-thọ chi-phi

cho phái- đoàn tham dự Hòa đàm Ba -lê là 236.864.000$ .

gia tăng 196%

Điều 74 , dụng cụ và máy móc khoản 0, dụng cụ Văn

phòng và gia-dụng máy móc : 3.000.000 $

Như vậy, tổng cộng kinh-phí của điều 7 là 20.000.000$

Đối với điều | về lương bổng và phụ - cấp nhân-viên

dân- chính, ủy ban chúng tôi xin đề- nghị khoáng-đại chấp

thuận toàn bộ kinh phí dự trù cho điều này là 85.000.000$.

Đối với kinh- phí của điều 7. Chương 30i này, ủy-ban

chúng tôi chỉ xin đề-pghị chấp thuận kinh-phí 3.000.000 $ ,

nghĩa là cắt giảm 17.000 000$ về phần tấn công-tác và đại

tu bổ , vì những công"tác này không tối cần-thiết và có thể

đợi sang năm.

Sau đây, chúng tôi xin trình bày chi tiết của các điều 3 ,

5 và 1 của chương 301 ;

-

Điều 3.– Về dịch - vụ, thuê nhà cửa : 120.000 $
Điều 9 về chi phí không xếp hạng.

Thuê máy móc, dụng cụ xe cộ : 720.000$
.

.

Bien autóc : 3,600,000$

Điều 93, quý Hòa đàm BALê, kinh phí dự trù là

236 864.000 $, được dự trù để đài thọ phụ cấp công cán và

lương bằng các nhân viên tham gia phái đoàn , lương bổng

cho nhân viên tuyển dụng tại chỗ , vật liệu và dịch vụ linh

tinh , chi phí điều hành , chi phí đặc biệt và bất ngờ, chi-phí

mua sắm dụng cụ cần thiết cho sự điều hành của phái đoàn

và quỹ chuyển nhượng thông thường, chi tiêu mật , tiếp tân ,

ấn-loát , tuyên-truyền , tờ Quê-hương” ,

Điện thoại và diện tín : 85,054.000$

Sở kinh-phí này được dự trù gia tăng gấp ba vì chịu

in - hưởng của hội suất .

Ản-loát 23.220.000$

Đối với điều 93 của Chương 301 này . ủy -ban chúng

tôi xin đề nghị chấp thuận toàn bộ kinh phí dự trù là

236.864.000 $ .

Thù lao, huê hồng tư nhân 2.000.000$

Chuyên- chở nhân-viên : 123.896.000$

Tổng kết , đối với Chương 301 : Văn-phòng Bộ và cơ

quan trung ương, sau khi đã tiết giảm ở các điều 3, điều 5

và đều 7 một số kinh phí là 103.798.000$ , ủy ban chứng

tôi xin đề nghị chấp thuận cho chương 301 tổng số kinh phí

654.864.000 $ thay vì 758.662,000$ như đã dự trù .

Chuyên -chở vật liệu 69.230.000$

Như vậy , tổng số kinh-phí dự -trù là 356.798.000$ .

Ngoài những phần chính mà chúng tôi vừa trình-bày về phần

dịch -vụ, phần còn lại được dự -trừ đề đai-thọ về, vật-liệu và

duy-trì tu- bộ.

Tiếp theo , chúng tôi xin sáng chương 302: Cơ-quan

Đại- diện Việt-nam tại ngoại-quốc , với ngân -sách tổng quát

của niên khóa 1973 chia ra như sau:

Điều 1. Lương-bồng và phụ cấp nhân viêp dân-chính

2.361.560.000 $, áo với kinh phí 1972, gia tăng 295,57%.Riêng đối với điều 3 của Chương 301 nầy, ủy-ban chúng

tôi xin đề nghị khoáng - đại chấp thuận số kinh-phí là

300.000.000 $ thay vì 356.798,000$ nghĩa là có cắt giảm

56.798.000$ vì dự-trà quá đáng.

điều-hanh:Dieu 3.- Vật-liệu và dịch-vụ

1 270.620.000$ . gia tăng 268,29, % .

Bây giờ, chúng tôi xin vâng điều 5 .
Điều 5.– Chuyền-nhượng thông thường: 293.260,000 $

gia tăng 225,84% .

Điều 51 khoản 0 , chuyển nhượng thông thường . số kinh

phí là 60,000,000 $ được dự-trù đề yếm-trợ những hoạt

động nhằm tăng-cường thông tin quốc-ngoại và vận động dư

luận quốc-tế , trợ cấpcho Hiệp-hội Việt-nam Phát-triền

Điều 7.- Đầu tư trực tiếp : 104.060.000$ , gia tăng

61,20% .

Như vậy , tổng số kinh phí của chương 302 là

4.029.500.000$, so với tổng số kinh phí của năm 1972 có

gia tăng 2.932.949.000$ nghĩa là tăng 267,40% .
Bang-giao Quốc-tế đà tổ - chức này có đủ phương tiện

cộng-tác với Bộ ngoại- giao hầu bành-trướng vấn -đề thông-tin

quốc- ngoại và vận -động du-luận quốc- tế .

Riêng đối với điều 5 của chương 301 , ủy ban chứng

tôi xin đề nghị khoáng- đại chấp-thuận 30.000.000$, nghĩa

là bằng với kinh-phí đã được chấp-thuận trong năm 1972 và

cắt giảm 30 triệu phần trợ cấp cho Hiệp hội Phát triển

Bang- giao Quốc -tế.

Về cách chiết tính các kinh phí trên , Bộ Ngoại- giao dã

giải thích như sau : Khi tính kinh phí bằng tiền Việt-nam

tương đương với số ty-kim phải chuyền ngân cho các nhiệm

sở pỹoại giao và lãnh sự Việt-nam tại nỹoai-quốc , Bộ Ngoại

giao đã theo hổi suất chuyên ngân là 430$ một mỹ kim, Đà

đối phó với tình trạng hối suất càng ngày càng thay đổi , Bộ

Ngoại-giao có dự-trù thêm 10% của các khoản kinh-phí này.
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Bây giờ , chúng tôi xin trình bày chi tiết và điều 1 :

lươúc bồng và phụ cấp nhân viên dâm chính tại các phiên

sở ngoại-giao . Sở di tổng số kinh phí lên đến 2,361.560,000$

vì Bộ Ngoại -giao đã áp dụpg phương pháp chiết tính như sau :

Ví dụ dổi với chức vụ Đại-sứ , chi số lượng căn bản là

1.200, nếu có vợ và hai con tài số lượng tính bằng tiền

Việt -nam tẻ là :

Chúng tôi xin đa 1g điều 7 , đầu tư trực tiếp, tổng số

tinh phí là 104 , 60,000 $.. Số kinh - phí gây được dự trù

để đáp ứng với nhu - cầu và m thêm và trang bị máy móc cho

các sứ quán mới thìuh lập hoặc để cho các hoạt động được

badh truong.

Ủy-ban chúng tôi xin đề nghị chấp-thuận toàn bộ tinh

phí của điều 7 , chương 302 là 104.060.000 $ .
Lương căn bản như làm : 2,200 $

Phụ-cấp ly hương: 17.640 $

Chúng tôi xin sang chương 30 3 : Phái-đo Giao - dịch

với ủy-hội Quốc-tế Kiem-soát Bình-chiến, Tổng số tinh

phí dự-trù cho chương 303 là 1.838.000 $. Ủy-ban chúng

tôi xin đề - nghị chấp-thuận toàn bộ kinh phí dự -trù cho Chương

này là : 11.838,000$ .

Phu-cấp cư -trú : 4.000$

Phu- cấp gia - đình: 2.400 $

Phụ - cấp giao-t : 20.000$

Tổng kết , đối với kinh-phí của Mục 14, Bộ Ngoại- giao .

ủy-ban chúng tôi xin đề -nghị cắt giảm 103.798.000 $ ở

Chương 30 và 632.180.000$ ở Chương 302. Tổng cộng

số kinh phí cắt giảm của 2 Chương này là 735.978.00 $.Tổng cộng lương của một Đại-sứ tính bằng tiền Việt

nam là 69.240$. Căn -cứ trên tiêu -chuần 35$ một Mỹ kim,

Bộ Ngoại-giao biến đổi số lượng 69 240$ trên ra độ 2.000

My-kim , và khi chuyển ngân theo lối suất 430$ một My.

kia cộng với 10% thì Ngân -sách phải đài thọ 950.000 $ cho

mối nhân- viên ngoại giao trong một tháng .

Tóm lại, ủy ban chúng tôi xin kính đề nghị cùng quý

đồng việp blu -quyết chấp-thuận kinh-phí cho tài-khóa 1973

của Mục 14 , Bộ Ngoại- giao là 4,064.022.00 3 $ thay vì

4.800.000.000$ như đã dự-tru .

6. NGUYỄN-VĂN-THUẬN.
Ngoài ra , tiêu chuẩa biến đổi số lượng từ tiền Việt

nam tang my-kim dựa trên căn bản 35$ một lý kim còn

được áp dụng đối với mọi nhân viên ngoại-giao như thanh

vụ , cố vấn , thơ ký vân vân ...
Thưa Quý vị ,

Sở dĩ chúng tôi trình bày dữ kiện này, vì tại ủy-ban ,

quý vị Dân-bieu đã chia ra làm hai khuynh hướng rõ rệt :

Chúng tôi xin có một vài nhận định về ngânsách của

Bộ Ngoại-giao trong năm 1973. Với tư - cách là ủy-viên trong

ủy-ban Ngân-sách Tài -chính , chúng tôi đã đồng ý với quan

điểm của ủy-ban Ngân-sách Tài -chính là cắt giảm Ngân

sách của Bộ Ngoại- giaơ.

Một khuynh-hướng đòi bác toàn bộ 2.361.560.000$ về

lương bồng nhân-viên ngoại- giao, vì không chấp-nhận nguyên

tắc biến đổi lương Việt-nam ra mỳ-kim dựa trên cán -bia một

my-kim tương ứng với 35$ .

Một khuynh-hướng khác chi đòi cắt giảm 361.500.000 $

trên tổng số 2.361.560.000$ đà buộc Bộ Ngoại -giao phải

điều -chinh quy -chế nhânviên ngoại- giao đầu tham-gia vào nỗ

lực tiết- kiệm tại quốc-nội.

Chúng tôi xin giải thích lýdo tại sao chúng tôi cắt kinh

phí của Bộ Ngoại-giao , một cơ - quan hết sức quan yếu trong

nhu-cầu đấutranh chánh trị hiện tại . Chúng tôi ý-thức tăng

đối với nhu- cầu đấu-tranh sống còn của đất nước hiện tại ,

nhu -cầu đấu - tranh ngoại-giao nắm một vai trò hết sức quan

trọng .

Dù quan-điểm thứ hai này được chấp -thuật tại ủy - ban

với một đa số tương đối , nhưng sự chấp-thuận này không có

nghĩa là chấp-nhận nguyên-tắc biến đổi lương Việt-nam ra

my-kim dựa trên cán-bản một mỳ-kim tương đương với 35 $ ,

và sở dĩ tạm chấp -thuận 2 tỷ để đài-thọ lương bồng nhân viên

ngoại - giao là chủ đề tạm thời thanh-toán lương bằng trong

khi chờ đợi Bộ Ngoại- giao điều -chinh quy-chế nhân viên

ngoại -giao cho hợp-lý hơn.

Tuy nhiên , chúng tôi rất buồn và thành thật nói lên

rằng trong bao nhiêu năm qua cũng như trong những năm gần

đây, Bộ Ngoại-giáo đã không đáp ứng lại được nhu cầu đầu

tranh mà toàn quốc đang đòi hỏi , nhất là với biến cố ngày

29.3-72 vừa qua , trong khi uy tín của quốc-gia này suy-sụp

hoàn toàn trên thế giới thì Bộ Ngoại-giao đã không làm được

điều gì để đáp ứng lại, và sau đó đã không biết lợi-dụng

những chiến thắng lẫy-lừng trên khắp mặt trận của miền

Nam này để đưa uy-tín của quốc-gia này trở lại vi -thế nào

đó trên trường quốc-tế .Chúng tôi xin sang điều 3.- Tổng số tinh -phí dự trù-

cho điều 3 là 1,270.620,000$ để đài thọ về các phần dịch

vụ , vật - liệu , duy-trì và tu -bồ . Đối với kinh phí của điều 3 .

chương 302 này. ủy ban chúng tôi chỉ xin đề nghị chấp-thuận

1.000.000.000$ nghĩa là cắt giảm 270.620.000$ vì những

chi-phi bằng ngoại tệ tại ngoại-quốc đã được dự-trù quá cao .

Trái lại , hoạt - động của Bộ Ngoại -giáo tại quốc ngoại

vẫn cứ trì-trệ, nếu không muốn đói là càng xuống dần.

Tôi xin đơn cử ra đây một thí-dụ gần nhất , đó là Hội

nghị Georgetown nhóm họp tại Ethiopie , quy tụ 64 quốc- gia

thông lisp kết của Thế giới đệ tam , di chấp nhận phái-đoàn

của chính phủ Mát-trao Giải - phóng Lâm-thời Miền Nam như

một phái đoàn chánh-thức

Chúng tôi xin sang điều 5 về chuyển nhượng thông

thường với tổng số tich -phí dự-trù là 293.260.000 $ . Số

kinh phí trên được dự-trù vì nhu cầu tăng cường hoạt-động

thông tin quốc- ngoại, trợ - cấp các hội kiều bào .

Ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị chấp -thuận toàn bộ kinh

phí dự-trù cho điều này là 293,260.000$.

Trong số 64 quốc-gia không liên kết này có rất nhiều

quốc-gia đã có những liên hệ ngoại -giao với chúng ta, và

trước đó đã có nhiều nỗ lực của các quốc-gia không liên
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tốt và có quan hệ ngoại-giao với chúng ta yêu-cầu chúng ta

cử một phái đoàn đi dự hội nghị Georgetown, nhưng Bộ

Ngoại giao đã trì trệ trong việc giải- quyết vấn - đề này để

đến nồi 64 quốc-gia không liên kết đã chấp-nhận Mát-trận

Giai- phóng Miền Nam như một chính-phủ cháoa -thức .

qua mắt tối quần chúng nên Bộ Ngoại-giao đã phân chìm vụ

đó đi để rồi ngày hôm nay trong Chương 302. Điều 1, ủy

bạn Ngân-sách Tài -chính Hạ-nghi-viện đã quyết định phải

giải -quyết một lần như là 1 cái ung nhọt cần phải đem lên

bàn mổ, và do đó ủy ban Ngânsách Tài-chánh Hạ-nghi- việp ,

khi cứu- xét ngân sách của Chương 302 , Điều 1 mì Bộ đềthi

2.361,560,000$ . dành trả lương bằng cho các nhân viên tại

ngoại-quốc , ủy ban ngâ3 -sách di bắt buộc phải cắt đi
.

361 560.000 $ .

.

Năm 1971 , phái- đoàn của Mát-trận Giai-phóng miền Nam

được chấp-nhận như là một quan-sát- viên . Các nhà Ngoại

- giao Việt -nam ở tại ngoại-quốc đã ý-thức được nguy-cơ đó

và đi đánh rất nhiều công- điện , gửi rất nhiều phúc-trình về

Bộ Ngoại- giao yêu cầu giải-quyết ngay .
Sự cắt xén đi không có mục-địch bần…cùng Sa thân

viên Ngoại-giao Việt - Nam tại ngoại- quốc, nhâ8 •ự cát - xén

đó dựa trên hai điểm :

1 )- Yêu-cầu Bộ ngoại -giao làm 1 cử -chi, 1 hành-vi :

xét lại quy- chế ngoại - gian . ,

Hai tháng trước ngày Hội-nghị Georgetown họp. Đại

diện của Việt-nam tại tổ chức Liên hiệp - quốc, ở Genè le cũng

như ở Nứu- cũng đã gởi nhiều cô 18- điện về Bộ Ngoại

giao đề yêu - cầu cử ngay phái - do la chính-thức tham dự Hội

nghị Georgetown ở Ethiopie, nhưng hai ngày trước khi Hội

nghị nhóm họp , vẫn không có một sự trả lời nào của Bộ Ngoại

giao cả, đề rồi cuối cù1g như chúng tôi đã nói ở trên . 64

quố :: gia không liên kết của thế-giới đệ tam chấp nhận phái

đoàn của Mặt - rận Giải-phóng Miền Nam như là phái- đoàn

chính thức.

2) Làm thế nào cho quyền lợi của những nhân - in

ngoại -giao ở ngoại-quốc và những phân-viên ngoại-giao ở

trong nước dừag quá cách biệt để tránh những cảnh đố -kỵ phí

hại nền ngoại giao của nước nhà .

Tôi xin trình by ra đây những sự cách-biệt giữa nhân

viên ngoại- giao trong nước và ngoài nước :Sự trì -trệ nói trên , khốn thay , bắt nguồn từ những nguyên

nhân hết sức là vụn- vặn , do sự đồ-kỵ của những nhà Ngoại

giao hiện đang sống ở nước nhà tìm mọi cách để phá những

nhà ngoại giao Việt-nam đang sống tại ngoại -quốc mà họ cho

răng đã hưởng quá nhiều đặc quyền , đặc- lợi hơn những nhà

ngoại tiao cống tại nướ : nhà . Nguyệt- phân chi nhỏ nhoi như

tây mà thôi .

Điểm thứ nhất , lương đồng của nhân viên ngoại-gao tại

ngoại-quốc được tính dựa trên hai điều : diều 2 và diều 5

của quy-chế 294 ngày 19.9.1955 . Trong điều 2 định rằng

lấy số lượng của nhân-viền đô lanh tại Việt-Nam đồ n Mỹ

kim để trả cho họ , mối Mỹkia tính 35$ , rồi so sự sai biệt

gứa hổi-xuất 35$ với hỏi-xuất hiện tại bao nhiều thì có được

tu - chính bằng hệ-số tu - caính do nghệ -định của Thủ tướn ?

Chánh-phủ ,

Bây giờ, vấn-đề được đặt ra là những quốc gia không

liên kết trong thế -giới đệ tam có quanhệ ngoại -gao với Việt

nam Cộng-Hòa, chúng ta bây giờ quay trở lại chấp-nhân

Mặt-trận Giải -phóng Miền-nam , sự thất bại thê thảo đó làm

tao cứu vớt được ?

Do đó , tôi ví dụ lương một nhân viên ngoại giao Việt

nam ở ngoại quốc như Đệ tam Tham vụ khoảng 1.200 đô la ,

và lương của một thơ kỷ ngºại giao ở tại ngoại quốc khoảng

độ 700 đô la . Nếu chúng ta tính ra tiền Vệ -nam thì lươn

của một thư ký ngoại giao tại ngoại quốc bằng gấp 4 hoặc

5 lần lương của ông Tồng trưởng Ngoại giao tại nước nhà .

Nói như vậy, tôi không có ý quy trách -nhiệm cho một

mình ông Tông -trưởng Ngoại-giao , nhưng nếu cần phải quy

trách-nhiệm thì chúng ta phải quy trách -nhiệm cho tất cả

những pha ngoại- giao của Việt-nam Cộng-hòa , và nhỏ hơn

nữa là quy tráchínhiệm cho cái quy- chế hết sức là tức cười .

hết sức là ngược ngạo , đó là quy- chế ngoại-giao qua Sắc

lệnh 294 ngày 19.9.1955 .

Sau khi có sự thay đổi hốt xuất từ 35$ đón 80$ Việt

nam một Mỹ kim thì Chính-phủ đã ra một nghị định cho

phép tu chính lại hệ số , và đến khi một Mỹ kim lên đỉnh

1183 Việt- n1m, Thủ tướng cũng đã có một nghị định khác

cho phép thay đổi .
Đầu năm 1955 , khi cố Tổng thống Ngô-đình-Diện trở

về chấp -chánh , ông đã cho triệu tập một ủy ban đề soạn thảo

quy-chế ngoại -giao . Ủy ban soạn " thảo đó gồm những sốc

phủ-sứ , những nhà ngoại giao được hình thành trong chế- độ

của thực- dân, và những vị tố:-phu-sứ đi , những nhà ngoại

giao được bình-thành trong chở độ của thực- dân đó đã tạo

nên cái quy-chê 294 cho các đại sự hưởng tất cả những đặc

quyền , đặc-lợi, còn những nhà - viên ngoại giao cấp dưới thì

= hầu như không được hưởng một cái gì cả .

Nhưng khi hối xuất được thả nồi vào tháng 7 năm 1972

thì cho đến giờ phút này chưa có một nghị định nào cho

phép Bộ Ngoại- giao tu - chính lại lượng cho nhân-viên ngoại

giao ại ngoại -quốc , còn cái bản tính lương của nhân-viên

ngoại-gao ở ngoại-quốc trong cuốn sách hiện ở trong tay quý

vị là căn bản không dựa trên một pháp lý nào cả .

Từ ngày đó đến nay có biết bao nhiêu khuyến-cáo yêu -

cầu Bộ ngoại-giao cứuxét lại quy chế ngoại -giao đó , và đi

( bao nhiêu năm qua, các cơ quan Lap -pháp như Thượng viện .

Hạ-viện . Rồi đến các cơ quan Hành-pháp như Tong - nha

- Ngân-sách Ngoại-viện và Phủ Thủ-tướng đã kêu gọi Bộ ngoại

giao xét lại quy- chế này , nhưng hình như Bộ ngoại -giao bít

Nếu như chúng ta nói rằng Sắc-lệnh 294 hiện bây giờ

đã thất liệu về trái với những luật lệ hiện hành về tài -chánh,

thì , đi xa hơn nữa , chúng ta phải nói rằng tất cả số tiềa tính

trong ngân sách của Bộ Ngoại - giao đều thiếu căn bản pháp

lý và đáng lý không được ủy ban ngâu-sách Tài -chánh Hạ.

nghi-viện cứu xét .

ta lại, làm ngơ .

Vì thấy rằng dầu sao trong cái nền dân-chủ đã khá

trưởng-thành này ,những sự chia quyền, chia lợi đó sẽ không

Tuy nhiên , chúng tôi đã buộc lòng phải cứu xét ngan

sách của Bộ Ngoại -giao là vì thấy rằng nhu cầu hiện tại

không cho phép chúng ta làm như thế .
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Cuối cùng ủy- ban ngân -sách Tài-chính quyết-định cắt

361.560,000$ của Bộ Ngoại- giao trong số dự trù trả tiền

lượng của nhân-viên tại ngoại-quốc . Sự cắt xóa đó còn dựa

trên một lý do thứ hai là trong hiện tại lượng bằng của nhân

viên ngoại- giao tại ngoại-quốc không tính đúng với nhu cầu

thực tế.

được là bao nhiêu , và cho rằng là cánh tay mặt của ông

Ngoại-trưởng Trần- văn - Lán đã đưa tiền cho cánh tay trái

của ông Chủ - tịch Trầ1- văn- Lâm.

Nhận xét của ủy-bp Nga-sách và Tài -chánh hết sức là

hợp -lý . Tuy-nhiên chúng tôi xin nêu ra một vấn-đề như thế

này : hoạt -động ngoại-giao nhiều khi tất cần những cơ -vở

ngoại-vi , và cho đẽo giờ phút này chúng ta chưa có những

cơ sở ngoại - vi trong ngành hoạt -động ngoại- giao.

Ví dụ như 1 Đệ Tam Than-vụ lãnh một số lượng 1.200

đô- la và có xe hơi xử-dụng, thêm vào đó lại được hưởng

đặc- quyền, đặc-lợi , miễn thuế thì số lượng đó quả thật là to
tát.

Ngay đối với người Mỹ , hoặc đối với những người

sống trong những quốc-gia đã phát triển mạnh về kinh-tế .

số người hưởng số lượng 1.200 đô- la một tháng cũng không

nhiều lắm . Số giới chức ở Mỹ lãnh khoảng 800 độ- một

tháng nếu là giáo sư Đại-học . Như thi số lượng 1.200 đô

la to với người Mỹ cũng đã là quá cao rồi , đừng nói gì với

người Việt-nam .

Chúng tôi xin đơn cử một ví-dụ rất nhỏ : Chúng ta muốn

mời một nhân- vật nào đó qua thăm nước chúng ta , nhưng

nếu Bộ Ngoại-gao đứng ra mời thì chưa chắc nhân -vật đó

nhận lời vì sợ những điều -kiện này, những điều- kiện khác

hoặc những điều tiếng này , những điều tiếng khác, nhưng

nếu có một cơ- vở ngoại-vị nào đó mời họ qua , chắc chắn họ

sẽ đáp ứng lời mời đó . Hiệp-hội Phát-triềa Bang -giao Quốc

tế đã đảm nhiệm vai trò đó . Đó là điềm thứ nhứt .

Vi-dụ , một vị Đại -sứ với số lượng khoảng 2.000 đô

la một tháng , với nhà ở , xe cộ , ba người phục-dịch . và

được hưởng tất cả mọi dịc-quyền , đặc- lợi , hầu như nổi

tháng vị Đại -sứ đó không cần phải tiêu gì cả , tiền lươn ag

đó là dành riêng một bn đề mua nhà , mua cửa , một ngày

nào đó không còn làm Đại - sứ nữa thì họ sẽ ở lại ngay đi :

nước đó , không trở về Việt - An Lứa ,

Bềm thứ hai , Hiệp hội Phát triển Bang-giao Quốc-tế

quả thật đã đóng góp một phần không nhỏ trong công-tác

ngoại-giao của chúng ta . Những lời tôi phát biểu ra đây

không phải là bình- vực quyềa-lợi cho một cá -nhân nào hết ,

vì cho đến giờ này, tôi chưa hề cũng như sẽ không bao giờ

giữ một chức- vụ gì trong Hiệp hội đó hết .

Một ví dụ khác hết sức the thin mà tôi đã được một

nhà Ngoại-gieo Pai-châu nối với chúng tôi là chính ông thấy

một ông Đại-sứ Việt-nam tại Phi -châu , khi bị giải nhiệm ,

ông Đại-sứ đó đã trở về sống ở Paris , và vị Đại-sí Phi

châu đã kết luận một câu như thế này :

Nhưng , trên thực tế , tôi thấy Hiệp-hội Bang-giao Quốc

tế đã có xuất bản rất nhiều tờ báo gởi đi ngoại quốc : Tất

cả các Tòa Đại -sứ , các sinh viên Việt-nam ở ngoạiquốc đều

đã nhận được với một chi -phí trợ cấp rất nhỏ của Bộ Ngoại

giao .

Hiệp-hội Bang giao Quốc- tế cũng đã mời được rất nhiều

chính khách tới Việt -nam giúp cho công tác ngoại-giao hữu

hiệu thêm, và đó có thể xem như là một hoạt- động ngoại

vi của Bộ Ngoại giao ,

“ Chính vị Đại -sứ của nước các ông còn chưa tin -tường

vào chế-độ của các ông, thì làm sao chúng tôi có thể tin

tưởng được” .

Vì vậy, đêm đầu tiên chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại - giao

là phải cứu xét lại quy -chí ngoại - giao , đó là quy chế 294

ngày 19.9.1955 , làm thế nào có thể quy định một cách hợp

lý lượng khoán của các Tham- vụ ngoại-giao tính sao cho sát

với thực-tế đề họ vẫn có thể sống tại ngoại quốc và có thể

làm rạng rỡ dất nước.

Với những lý do chúng tôi vừa tinh- bhy, chúng tôi

kính đề nghị ủy ban Ngân -sách Tài-chánh Hạ viện và quý

vị Dân -hiều chấp -thuận tái chuẩn cấp cho Bộ Ngoại-giao

15.0 10.000 $ trong điều 5 của chương 301 đề trợ cấp cho

CẤc Hiệp hội tư .

Xin cám ơn Quý vị .

Ô. NGUYỄ V-PHƯỚC-QUANG. 1Tôi không đòi hỏi một sự ép-buộc nhân-viên ngoại-giao

phải bần -cung- hóa , nhưng tôi muốn có một sự hợp- lý hóa .

Sau khi đã tu -chính quy chế như vậy , chúng tôi nghĩ rằng

một nhân-viên ngoại-giao ở ngoại -quốc , đủ ăn , đủ sống thì

sau khi mất nhiệm-kỳ ở ngoại -quốc dương-nhiên bắt buộc

phải trở về Việt-nam. Đó là điều thứ nhất .

11

U

Trước hết , chúng tôi xin tán đồng những quan -đêm

của đồng việ : Nguyễn-văn- Thuận vừa trình bày. Và để khỏi

mất thời-gờ của khoáng -đại, chúng tôi xin không lập lại

những quan điểm của tôi có nhiều điểm tương đồng với đồng

viện Nguyễn-văn-1huận .

1Điều thứ hai nữa là tránh được những đô-kỵ giữa những

giới phân-viên ngoại -giao ở tron nước và ở ngoài nước,
Chúng tôi có những nhận xét nhỏ như sau : về Ngân

sách của Bộ Ngoại giao năm 1973 ,
1

Chúng tôi xin chấm dứt vấn -đề thảo-luận Chương 302

đây. Tiếp theo tôi xin sàng Chương 301 .

Trong điều 5 của Chương 301 , ủy-ban Ngân -sách và

Tài-chánh đi cắt của Bộ Ngoại -gao 30.0 0.000 $ vì cho

rằng đó là số tiền trợ-cấp cho Hiệp-hội Phát-tiền Bang

giao Quốc-tế .

Trước hết , chúng tôi xin thành thật mà nói rằng ủy

bạn Ngân- sách Tay - chánh Ha -nghi - viện nói riêng và khoáng

đại Ha-nghi - viện nói chung đã tỏ ra rất ưu ái và rộng rãi

với Bộ Ngoại giao khi da bều -quyt chấp-thuận ngân -sách

bồ-tác năm 1972 vào ngày 20-1-1972 vừa qua.

Ủy bạn đã đưa ra một lý -do hết sức giản-dị rằng đó là

một Hiệp hội tư, công-tác đóng góp cho Bộ Ngoại- giao chẳng

Bây giờ ủy-ban Ngân-sách và Tài-chính Hạ-nghi- viện

cũng còn tỏ ra rất rộng rãi đối với Bộ ngoại -giao mặc dầu ủy

ban Ngân-sách Tài-chánh Hạ - viện đề-nghị cát- siảm
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735.978,000$ của hai Chương 301 và 302 của Mục 14 Bộ

ngoại-giao.

gì hết . Do đó chúng tôi đề - nghị cắt giảm điều 51 - 59 làla

93.260,000$ , còn lại 200.000.000$ mà thôi . Chúng tôi

ước mong ủy-ban Ngân -sách đồng:ý với chúng tôi điều này .

6. HUỲNH-VĂN-LẦU.

Bây giờ chúng tôi xin de - nghị ủy-ban và khoáng-đại xét

lại điều 51.59 của Chương 302 , Mục 14, cơ-quan đại- diện

Việt -nam tại ngoại-quốc . Ở điều 51 - 59 Bộ ngoại-giao dà

nghi một ngân-khoản là 293.260.000$ , nếu tính ra Mỹ- kim

là 620 000 Mỹ kim, dành cho việc thông- tin quốc -ngoại , giúp

sinh -viên và kiều bào hải-ngoại biết được tin-tức quốc- nội

cũng như quốc- ngoại.

Hồi còn là Dân - biểu của pháp-nhiệm I , chúng tôi cũng

có hân -hành một ít lần đi ra ngoại -quốc , chúng tôi cũng nhận

thấy các cơ sở ngoại-giao của chúng ta ở quốc-ngoại thật là

bi -dát như lời bạn đồng việp Thuận vừa nêu lên .

Tối thiết nghĩ chúng ta cần phải đặt lại vấn-đề thống:

tin quốc-pgoại đối với Bộ ngoại -giao , vì ai cũng biết vấnđề

thông- tin quốc-ngoại là một vấn đề rất quan-yếu. Chúng ta

cần phải tranh danh ảnh hưởng quốc-tế đối với bọn Cộng

sản , nhưng thử hỏi Bộ ngoại - giao dã đem lại những kết-quả

như thế nào ?

Tôi thiết tưởng không cần phải nhắc lại nữa là khỏi

làm mất thì giờ của quý đồng viện . Từ hai năm qua chúng

tôi không có dịp xuất ngoại , nên không biết tình trạng đó có

được cải-thiện hay không ? Hôm nay, nhân dịp thảo luận và

ngân-sách của Bộ Ngoại-giao , nhất là về cơ - quan đại- diện

Việt-nam ở tại ngoại quốc. chúng tôi muốn nói lên tình-trạng

mà chúng tôi được biết để trình với khoáng-dại là vấn- đề

bè-phái ở Bộ Ngoại -giao , trong đó có sự sắp xếp nhân-viên

phục- vụ ở ngoại quốc không được đúng đắn.

Nu tôi nhớ không làm , năm vừa qua khi xét Ngân

sách Bộ ngoại -giao , đồng-viện Trong-như -Thiềm hỏi ông

Thứ -trưởng Ngoại giao Trần-kim- Phượng kết-quả thông-tin

quốc-ngoại như thế nào , thì ông Thứ-trưởng trả lời một câu

mà chúng tôi cho rằng hết sức vô duyên là : kết quả thông:

tin quốc-ngoại không tính bằng con số được . Chỉ vỏn vẹn

có thế thôi .

Tôi được biết 5,7 năm về trước có một vị Thâm -phán

tại tỉnh tôi được cử giữ chức Tổng lãnh-sự ở Pháp. Khi

ống Tổr g -truởng này xuống, ông Tồng-trưởng khác lên , với

tư thế của một nhà sgoại -Giao ở ngoại quốc thì , theo luật

lệ thông thường . ít nhất cũng phải có một thời- gian nào đó

để người đó chấm dứt nhiệm- vụ.
Quý vị nghĩ sao khi một ông đại - diện Bộ ngoại - giao làm

quan-sat- viên ở Liên -hiệp- quốc tại New York gặp chúng tôi

đã hỏi một câu : các ông đã gặp bốn ph - viên phản chiến

bay chưa ? : Chúng tôi đáp lại rằng chúng tôi chưa được gặp ,

thì ông dại- diện Bộ rgoại- giao dó lại nói tiếp : • bọn đó rất

nguy-hiem , các anh nên tránh đi .

Nhưng ở đây không có vậy , và ông Tông- lanh sự này vì

không có bè cánh đã bị dồ . Trong dịp sang Pháp , chúng

tôi được biết ông Tồag-lanh-sự đó đã không về nước mà đi

sang Thái-lan .

Tôi cho câu nói đó như một gáo nước xối vào mặt chúng

tôi , và chúng tôi rất lấy làm nhụcnhã cho Bộ ngoại-giao đã

có một nhân -viên cao cấp của mình ở ngoại-quốc mà nói

một câu như thế,

Đối với trường -hợp này , chúng ta có thể nói rằng Bộ-

ngoại giao đã hành động như quân- đội, nghĩa là chỉ trong

48 tiếng đồng-hồ một ông Đại-sứ có thể bị đồ đề đưa ông

khác lên , cho nên tình trạng mà đồng-viện Thuận va nêu lên

lúc này, chúng tôi không biết ở Phi -châu đã có trường-hợp

nào như vậy hay không ?

Thử hỏi quý vị nghĩ sao về vấn -đề thông - un quốc-ngoại

khi ở một Viện Đại -học rất nhỏ ở Akron , Ohio có vào khoảng

14.000 đến 15.000 sinh - viên , trong thư-viện của Viện Đại

học này có rất nhiều tài liệu của Cộng-sản , mà chúng tôi

tìm mãi không thấy một tài -liệu nào nói về cuộc dấu-tranh đầy

chính nghĩa của chúng ta .

Thật ra chúng tôi nghĩ rằng những người được cử đi

làm lãnh -sự hoặc Đại sứ ở ngoại -quốc , tối thiều người đó

cũng phải có lương -tâm và tinh thần trách nhiệm .

Còn về vấn-đề giúp-dơ sinh-viên và kiều bào ở ngoại

quốc thì chúngtôi nghĩ rằng Bộ Ngoại-giao chả có giúp đỡ

gì cả vì cho là đã có Bộ Giáo-dục cấp học bổng . Vấn đề

tẩy da gây rất nhiều sôi nổi , và Bộ Ngoại-giao giúp đỡ bằng

cách nào chúng tôi không được biết .

Tôi thiể -tưởng, khi lựa chọn người đại-diện xứ sở ở

hải -ngoại , Chánh- phủ cũng lựa chọn một cách đàng hoàng,

ký-luởng, nhưng tôi xin thưa với quý bạn đồng-viện năng

biết đâu bạn bè-phái ở Bộ Ngoại -Riao chẳng gây những sự

nhục-nhà , những sự mất mát cho những người đó.

Theo chúng tôi biết , Bộ Ngoại -giao thông ưa thích gì

những người ở Việt-nam sang nẸ oại quốc gặp các sứ quán ,

Tong dịp đến Nhật -bản , chúng tôi có liên lạc với sứ quán

Việt- nam tại Nhật-bản dà xin hướng dẫa ; thì sứ quán Việt

nam dùng mọi lý lẽ đề từ chối việc hướng dẫn chúng tôi .

Khi qua Pháp, chúng tôi có gặp lại ông Thẩm phán ở

tỉnh tôi đã giữ chức Rồng -Lanh-sự 5 , 7 năm về trước , hiện

nay Ông mở tiệm cơm Việt-nam hết sức tồi -tàn sau khi bị

cách chức . Ông cho biết là nhất định không trở về Việt-nam ,

Lúc đó tôi chưa dc cử Dân-biểu và chúng tôi có gặp

các sinh viên Việt-para ở Nhật -bản , chúng tôi có hỏi sứ quán

Việt nam ở Nhật -bản dã giúp đỡ các anh , các chị được

những gì ? Các th, các chị sinh viên đó nói rằng không có

chuyện giúp đỡ gì cả , nhiều khi chúng tôi còn phải giúp các

nhân -viên sứ-quán để làm việc.

Sau đây , chú g tôi xin trình với quý vị một vấn-da

khác nữa . Qua những lần xuất-ngoại , chúng tôi đã tiếp- xúc

với rất nhiều sinh - viên Việt- nam ở ngoại-quốc , các sinh - vien

đó đã theo phái -dohn Dânbiểu dề yêu cầu chúng tôi khi về

nước vui lòng gởi cho họ những tài -liệu của nước nhà .

Chúng tôi có hỏi rằ8 tại sởo các em ở đây không liên

lạc với Tòa Đại -sứ dề xin những tài - liệu đó thì các em nói

là nếu đến Tòa Đại - sứ mà xin tài - liệu thì luôn luôn bị từ chối ,

hơn nữa Tòa Hi-sứ thông mấy cảm tình đối với các em.

Như vậy , về vấn-đề giúp đở sinh viên và kiều bào Việt

nam ở hải ngoại thì tôi nghĩ rằng Bộ Ngoại-giao chả có giúp
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Vì lý do đó , chúng tôi yêu-cầu ủy-ban ngân - sách, nếu

có thể được , xin dình khoản này lại phiên họp cuối cùng để

yêu- cầu Bộ Ngoại -giao cho biết mỗi nêười được bao nhiêu

luơng , có trợ- cấp cho vợ con họ hay không.

Sau khi trở về nước, chúng tôi có hỏi qua về vấn-đề

thông-tư, tuyên -truyền quốc-ngoại thì ông Tô- g - trưởng Thông

tin nói rằng Bộ Ngoại-giao và các Tòa Đại sứ nhất- định

không chấp chứa và không chấp-nhận những nhân-viên thông

tin của Bộ Thông-tin gởi đi Ngoại -quốc để làm công việc

thông tin quốc-pgºại . Vấn- đề thôn 8 - in đều do Bộ Ngoại

giao và Tòa Đại sứ đảm - phận , cho nên vấn đề thông-tin

quốc-ngoại trong những năm qua vô cùng bị dát !

Nếu có trợ- cấp cho vợ con thì trả trợ cấp cho vợ con

họ bằng tiền Việt nam , còn riêng ông Đại-sứ , ông Lánh-ự,

thì trả trợ cấp bằng My- kim ở ngoại - quốc . trả như thường

lệ đề ông có đủ tư thế , đủ phương-tiện tối thiểu làm việc.
Chúng tôi đã đi qua nhiều nước, các anh em sinh- vien

tới chúng tôi xin tài - liệu và yêu-cầu chúng tôi khi về nước

gởi tài-liệu qua cung-cấp cho họ. Có một sinh- viên ở Mỹ

học thành tài hiện nay đang làm việc ở Bộ.

Nếu chúng ta cắt tới , cắt lui thì họ không đủ tư thế

sống ở ngoại- quốc. Trong chuyến chúng tôi sang Pháp, chúng

tôi có nghe một số kiều-bào của chúng ta bên Pháp nói lại

là khi Hòa dàn Ba- lê bắt đầu thì phái-doàn của Bắc- việt đã

mướn những xe sang trọng nhất đề xử-dụng.
Anh nói rằng trong 4 năm học bên Mỹ , anh ở rất xa

Tòa Đi-sứ, mà mỗi lần muốn đến Tòa Đại-sứ kiếm tài

liệu của nước nhà thì phải mất cả một buồi , vì Tòa Đại-sứ

bỏ những tài-liệu đó ở trong kho , trong tủ .

Chúng ta không lạ gì miền Bắc dân chúng đói khổ, họ

thắt lưng buộc bụng , nhưng về vấn -đề ngoại- giao thì họ đã

không ngần ngại chi tiêu .

Tôi xin trình bày với quý bạn đồng viện những gì mà

chúng tôi đã biết , chúng tôi muốn nói lên đề mong quý bạn

đồng việc có một khuyển- cáo thật sự mạnh bạo đối với Bộ

Ngoại-giao về chiều hướng làm việc .

Vì ông Chủ-tich bật đèn đỏ , chúng tôi xin ngưng ở

dây , nhưng chúng tôi đề nghị về điều 11-19 thuộc Chương

302 , nếu có thể được chúng ta nên giữ nguyên số tiền

2.361 560.000$ để trả lương thân-viên ở ngoại -quốc hoặc

đình lại đề nghiên- cứu có nên cắt trợ -cấp cho gia-đình của

những nhân - viên này không ? Riêng về vấn-đề trợ -cấp của họ ,

vẫn được trả bằng ngoại- tệ .

Chúng tôi rất đồng ý với Ủy ban ngẩn-sách là cắt giảm

ngân-sách của Chương 301 , cũng như đồng ý với dòng viện

Nguyễn -văn - Thuận là yêu- cầu ủy-ban ngập- sách xét lại phần

ngập -sách yem-trợ cho Tổ-chức Phát-tiền Bang-giao Quốc

tế vì đó là một vấn - đề hết sức hữu ích . Chúng tôi muốn xin ông Chủ-1ịch cho được tình-bày

thêm trong hai phút nữa nhưng chúng tôi thấy ông Chủ-tich

thúc mối quá nên tôi xin rút lui , tôi xin đồng ý với ủy - ban.Chúng ta không nên cắt đứt vì bên cạnh chúng ta còn

có Bắc- việt, còn có Mặt-trận Giải- phóng Miền Nam , nơi

nào chúng ta sơ hở là nơi đi Bắc-việt hay Mặt-trận Giải

phóng Miền Nam xíu vào .

Xin cám ơn Quý đồng việp .

Ô . DƯƠNG-MINH-KÍNH.”

Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có cúp , chúng ta cúp trước

đi , chứ bây giờ chúng ta đã có 3ềm - thợ rồi mà chúng ta lại

cắt, tôi e rằng vấn-đề này sẽ tai hại lắm .
Tôi xin góp một vài ý kiến về Mục 14, Bộ Ngoại giao .

Thưa Quý dồng viện ,

Từ nãy đến giờ chúng tôi đã được nghe rất nhiều vị

lên phê bình Bộ Ngoai-gia 0. Thật là khó mà bo chữa cho

Bộ Ngoại - giao , nếu xét theo kết quả mà Bộ này đã làm trong

năm qua . Không phải đây là lần thứ nhất Bộ Ngoại-giao

mới bị chi -lí h ở trên diễn-dàn Quốc-bôi mà có lẽ từ khi có

Quốc - hội , từ khi có thông cuộc thảo luận về ngân sách thì

không năm nào Bộ Ngoại - giao tránh khỏi bị chỉ trích .

Về Mục 14 , Chương 302 , Cơ quan đại-diện Việt-nam

tại ngoại quốc,chúng tôi xin nêu lên dây những khuyết- đêm,

phung dù sao chúng tôi cũng thải nhìn nhận lằng nó cũng có

rất nhiều ưu -dep cho thê- diện quốc- gia , cho nên với điều

11-19, về lượng bằng nhân- viên dànhchính, chúng tôi thấy

trong năm 1972 t ân khoản bều quyết là 597. 00.000$ .

và tăm 1973 là 2,161,560 0 0$ , số tiền này cũng khống

lớn , tuy chúng ta đều biết rằr 8 tuớc chú : 8 ta nghèo , dân

chúng ta nghèo, nhưng không đến nỗi chúng ta không đủ số

tiền đề trợ-cấp cho nhân-viên ngoại -giao tại ngoại - quốc , vì

tư -thế gc Hi -giao là vấn đề vô cùng trọng-hệ .

Vì thế , vấn đề đặt ra cho chính tôi là phải tìm ra một

phương thức nào về làm bữu hiệu Bộ Neoại-giao , và nhất

là vấn đề được quý vị nh ấn tạh đến nhiều nhất là thông

tin quốc - T ; oại , để chứng tỏ khôI 8 phải chúng ta chỉ lo chi

trích , vì nếu nói cho đúI 8 thì 5 1ăm vừa qua chúng ta đã

chi -tích giống hệt như nhau về Bộ Ngoại -gao.

Sở di tiền lương nhân- viên năm nay hơn năm t & oái quá

nhiều cli vì lãi - suất tằm nay đã tăng quá thiều so với năm

trước ; tuy nhiên số tiền đó chúng ta lấy vô rồi chúng ta

dua ra tên cũng khóta chạy đi đâu mà mất .

Tôi nói như thế không phải là chúng tôi binh - ực Bộ

Ngoại giao , thư g sự thật , dề đo lường kết- quả của ngoại

gif 0 thì thư rất nhiều thà ĐẶoại giao trên thế giới và cả

Việt-nem đều phải công nhận bằng ngoại giao thông thể làm

hơn những cái gì có thật ở trong nước . Trước cuộc tấn

công mùa xuân năm 1972, có lẽ hình ảnh của Việt-nam đã

bị dìm sâu , thấp nhất trong suốt sáu , bảy năm qua .

Chúng tôi chỉ mong quý vị hiệu cho tư-thế của một nhà

đại-diện tg ại giao của tội nước ở Isoại- quối, họ không

phải thư chúng ta sống ở nước nhà , nếu ck úng ta cứ tốt h

theo dồnR lu UI 8 ở tại cây thì khg có một thành viên tào ,

kh ng có một vài từ o di m ! a rị dạ -quốc dễ tốt 8 với tư

thể đại -diệt Roại- giao cho một tiếc vì họ kh ng cho tôi

với vật-giá hiện nay .

Nhưng chít b nhờ sự chiến đấu anh dũng , những thắng

lợi về quân sự vẻ vang của chúng ta trong những ngày kể

tiếp , to 8 mấy tháng kế tiếp , có làm cho hình ảnh Việt

nam được tươi sáng hẳn lên.
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Những điều đó không phải là công lao , cũng không

phải là cái tội của các nhân- viên Bộ Ngoại giao mà chính là

sự góp sức, cái thành quả ngay ở chính quốc-nội . Đó là

điều thứ nhất,

Chắc chắn chúng ta không thể làm được như vậy. Chúng

ta phải quan niệm cái ngoại-giao của chúng ta như là 1 món

đồ trang sức thật sự , một cái xa xỉ thật sự, nhưng mà là một
cối xa xỉ cần thiết.

Bilo thứ hai mà chúng tôi thấy cần phải nêu lên với

quý đồng viện là thông tin quốc ngoại vẻ không thể thành

công ở chính các quốc gia ngoại quốc , và dầu chúng ta có

tăng ngân sách lên gấp 3 lần ngân sách hiện tại , chúng ta

cũng không thể hy vọng thâu đạt được kết quả do sự mở phòng

thông tin ở ngoại quốc , vì ngân khoản đó quá ít đối với thu

cầu trên thế giới , nhưng thành quả về thông tin quốc ngoại

là chính ở đây, chính ở Việt-nam này .

Đối với các cơ sở ngoại-giao của chúng ta ở ngoại-quốc

chỉ có thể điều hành trong những công việc rất thường, như

về lãnh-sự-quán , một chút về thông tin , một chút để vào

trợ cho kiều bào, còn ngoài ra , chắc chắn chúng ta dù có

tăng ngân -sách lên 2 hay 3 lần , kết-qui cũng không thể

được như ý chúng ta muốn.

Thế-giới biết về Việt-nam qua cái gì ? 1 % là qua Bộ

Ngoại- giao của chúng ta , qua các tòa đại diện , nhưng 99%
do các đài truyền hình , các thông-tin -viên có mặt ở tại Việt

nam này

Trở lại vấn -đề lương -Đồng nhân-viên , chúng tôi đồng ý

với ủy-ban là chúng ta phải giải-quyết vấn-đề pháp-lý là vì

chúng ta đã có một Sắc-luật ấn - định thị-trường hối -đoái nồi.

chúng ta không thế nào áp -dụng những vắc-luật đi ngược lại .

Vì vậy , chúng ta phải có một khuyến -cáo mà ủy - bạn phải

đưa ra một cách cụ-tha.

Người Mỹ. người Pháp , người Anh , Âu-chậu, Á - Châu.

Phi-chậu biết về Việt-nam qua những bài tường thuật của

những hàng thông tấn U P I , Reuter, hay là qua những hãng

truyền hình C B S. A B C vv,, nhưng rất ít biết chúng t

qua các tòa đại diện ngoại giao .

Thực ra, đề tìm một giải pháp cho vấn đề không phải

là dễ . Nếu chúng ta cứ tiếp tục chuyển ngân với hối-xuất

35$ thì chúng ta đã vi phạm luật pháp, còn nếu chúng ta

không cho chuyền ngập với lối xuất 35$ thì không một tòa

đại diện ngoại giao nào của chúng ta ở ngoại quốc có thể

điều hành được với cái ngân sách dầu chúng ta có chấp nhận

toàn thà.

Vì vậy, nếu công bằng mà xét thì chúng ta phải đặt lại

vấn đề, là muốn được thành công ở thông tin quốc ngoại ,

chúng ta phải đặt lại vấn đề ở ngay quốc nội , còn một phần

rất ít ở quốc-ngoại .

Chúng tôi dồn ghý rằng chúng ta muốn các nhân - vita

ngoại-giao của chúng ta ở ngoại -quốc cũng phải đóng góp

phần nào vào sự đau khổ chung của quốc-gia- Một , hai năm

trước, Bộ Ngoại-giao cũng đã có một cố gắng là cấm tất cả

các nhân - viên ở ngoại-giao từ ngạch thơ-ký trở xuống không

được đem theo gia đình ,

Nếu chúng ta sánh với nền ngoại giao của Bắc-việt thì

chúng ta không thể so sánh được, chúng ta có thể nói như

thế, bởi vì khi Bắc-việt tiến hành công việc thông tin quốc

ngoại thì họ đã được cả thế giới Cộng-sản , cả thế giới khuynh

tủ , cả những khuynh hướng khuynh tả ở trên thế giới yếm

trợ cho họ.

Điều đó, xét về phương diện nhân-đạo , cũng đã là một

điều quá đáng. Một người có nhiệm kỳ 4 năm ở ngoại-quốc,

có vợ, con mà phải xa gia đình, không được đem theo chi

vì những người đó là thơ-ký , điều đó với chúng ta cũng đã

là một điều quá đáng.Chính nhờ những sự yểm trợ đó họ mới có thể thành

công, ngay cả tại Hoa -kỳ là một quốc gia đồng minh với

chúng ta , một thiết nhất với chúng ta .

Chúng ta cũng không thì trông đợi ở chính những sinh :

viên của chúng ta , mặc dầu chúng ta có giúp đỡ các sinh - viên

này rất nhiều đề hy vọng họ mang lại thắng lợi ngoại giao

cho chúng ta , vì thật sự nếu quý vị có dịp xuất ngoại , quý

vị thấy rằng trong những lời than phiền của họ cũng có rất ít

điều đúng. mà đa số là không đúng , vì một lẽ là chúng ta

không thể nào thỏa mãn được tất cả các nhu cầu của các sinh

viên ở ngoại quốc y như các sinh viên đòi hỏi .y

Vì vậy , nếu chúng ta muốn đặt lại cái thang lương thì

chúng ta không thể nào căn cứ vào cái số đồng-bạc Việt

nam dề mà chúng ta ấn -định . Nếu chúng ta căn-cứ vào đồng

bạc Việt nam thì bắt buộc chúng ta phải lập một bối-suất

riêng cho ngoại-gia Ô. và như vậy thì luật-pháp của chúng ta

sẽ không còn duy-nhất , luật -Tháp của chúng ta sẽ bị chia

năm , xẻ bảy.

Vì thế , chúng tôi xin đề nghị ủy ban Nhân -sách là nếu muốn

cắt thì xin đưa ra một khuyến cáo tó-iệt , chẳng hạn như

quý vị chủ-trương rằng số lương của nhân viên ngoại giao

được tính bằng ngoại-tệ thì với số lượng đó , nhân viên ngoại

giao sẽ căn cứ vào đó để có thể xử-dụng như thế nào bầu

cung-ứng cho đời sống của họ .

Chú g tôi lấy một thí dụ như ở bên Mỹ , chúng ta có

3 cơ sở ngoại-giao : một Tòa Đại-sứ ở Washington D C.

một ở San - Francisco và một Tòa Quan- sát quốc-tế ở New

york . Với 50 triều - bar g chúng ta có một số người , nguyên cái

số tiền mà các Việt-kiều đã trả để gọi điện- thoại về cho Tòa

Đại-sứ dề đến cuối tăm bắt Tòa Đại-sứ phải trả , số tiền

điện thoại đó cũng rất vĩ đại

Chúng tôi nghĩ rằng , với một phương-thức như thế,

chúng ta mới giải -quyết được, nếu không thì ví -dụ như Bộ

Ngoại- giao tính lằn 8 số sai -biệt là 10% trong một năm, nhưng

nếu từ nay đến cuối năm hối xuất của chúng ta từ 430$

có thể lên tới 800$ . thì chừng đó chúng ta lại điều - chinh

đến mức nào nữa ?
Có nhiều năm Tòa Đại -sứ đã phải xin Bộ Ngoại-giao

xem-trợ thêm pg ân -sách về tiền điện thoại đó . Vì vậy cho

nên chúng ta không thể tính dược bằng tiền bạc. Thật ra

nếu chúng ta cố-gắng hết sức cũng không thể tính được bằng

tiền bạc , ví dụ nếu ck úng ta tăng lên một tỷ thì kết quả Bệ

Ngoại-Riao phải tăng lên là bao nhiêu ?

Chúng ta phải quan-niệm rõ-ràng tùy theo nhu cầu của

các thát - y ên Ikoại- gieo , nếu là 500,7 0,800 , bey 1.7 00

đô- la là đủ thì chút ? ta quyet-dth cho họ được mức thang
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đó và không bị lệ-thuộc vào sự căìm tội của ngoại- tệ ở Việt

nam , đó là đề-pghị thiết thực nhất của chúng tôi .
duy-nhất tại Việt-nam lo vấn- đề giúp đỡ Bộ Ngoại -giao trong

những công-tác mà Bộ Ngoại-giao không thể chánh - hứ :

đứng ra làm được.

Riêng về Chương 301 , chúng tôi đồng :ý với ủy ban là

cắt tiền trợ-cấp của Hiệp-hội Phát-triền Bang-giao Quốc-tế ,

nhưng trước khi cắt , chúng tôi muốn được nghe ủy-ban

tường trình cho biết là những công việc của Hiệp-hội Phát

triển Bang-giao Quốc-tế cho đến ngày hôm nay nó như thế nào ?

Vì khoản trợ cấp này có một số lớn cần phải trợ-cấp

bằng Mỹ kim cho Hiệp- hội dó , cho nên từ 30.000.000 $

trong năm 1972 , Bộ Ngoại - giao xin tăng lên 60.000.000 $.

Ủy-ban Ngân-sách đã quyết định chi đề một số tiền

30.000.000 $ mà thôi .
Bởi vì không phải là năm nay chúng ta mới dự trù ngân

khoản đề yếm-trợ cho Hiệp-hội Phát-triền Bang-giao Quốc

tế , mà trong những năm trước chúng ta cũng đã yem-trợ.

Vậy thì kết quả của Hiệp-hội Phát-trien Bang-giao Quốc

tế trong những năm trước như thế nào , xin cho chúng tôi

được biết để chúng tôi để quyết định là có nên cắt bay

không nên cắt.

Sau khi thảo luận và biểu -quyết rồi, ông Tông-trưởng

Ngoại- giao có liên lạc với cá nhân chúng tôi cũng như quý vị

trong thuyết-trình-đoàn và xin cứu - xét lại vấn- đề, p Hiệp

hội Phát-triền Bang-giao Quốc-tế đó tuy là ông Trần-văn-Lắm

đứng làm Chủ-tich nhưng nó thực-sự đã giúp-dỡ Bộ Ngoại

giao trong những năm qua rất nhiều về những vấn - đề mà Bộ

Ngoại-giao thông thể chính-thức làm được.
Chúng tôi quan-niệm rằng có thể có những hội tư mới

làm được những công việc công thức là về phương- diện ngoại

giao , mà cũng có thể có nhiều cơ. quan công mà không thể

làm công việc công , mà phải nhờ đến như gHiệp- hội tư. Vì8

vậy , để hợp- lý , chúng tôi tinh-cầu ủy - ban Ngân - sách Tài

chính cho biết kết-quả của Hiệp- hội Phát-tiền Bang giao

Quốc-tế.

Có như vậy chúng ta mới chứng-tỏ cho quần- chúng

biết rằng , chúng ta vắn -sàng yếm-tip cho tất -cả những sáng

kiến trìnhân nào miếp là huy hiệu , giúp ích cho quốc-gia ,

chứ chúng ta không phải chỉ nhất - thiết là giao khoán công

việc cho các cơ-quan công-quyền mà thôi .

Những ví - dụ mà ông đưa ra như đối với những tự-nhân

bị đầu độc, bị sự tuyên - truyền của đối- phườnk và những sự

thật đã xảy ra trước đây , nếu Bộ Ngoại - giao chánh-thức đứng

ra mời , dài-thọ những chi - phí chuyên- chở , dài-thọ những chi

phí này kia để cho có sự hiện-diện của cánhân đó tại nước

Việt-nam , thì dù cho khi về nước trong thâmtâm và trong các

tính của những người đó nhìn nhận là những sự-kiện da thật

sự xảy ra tại đất nước tẩy không hoàn-toàn giống như những

dều mà dư luận tại nước đó bị đầu độc bị tuyên - truyền,
-

nhưng một khi đã nhận lãnh tiền của Bộ Ngoại-giao và đến

xứ này thì dù có nói thật di chăng nữa , dư luận các Quốc

gia của họ cũng kkông tin rằng những người đó nói một cách

không vụ-lợi. Thành ra những lời nói của những người đó

sẽ không hữu hiệu .. CHỦ- TICH

Nếu không đồng-viện nào có ý kiến nữa , chúng tôi xin

trao lời cho ủy-ban đúc-kết .

O. HỒ VĂN- XUÂN ( Chủ-tịch ủy - ban Ngân-sách).

Có những ký-giá chưa bao giờ tới Việt Nam, nhưng

vẫn có những bài báo da-kích , những bài báo hoàn toàn thất

lợi cho chính nghĩa Việt-Nam . Bộ Ngoại-giao mong muốn

rằng chính những người đó có cơ hội phìn tận mắt , nghe tin

tai những việc đã xảy ra thật-sự ở đốt nước này là họ có

thể nói lên sự thật và tranh- đầu cho dư luận ở tại nước họ

hầu lôi kéo du- luận đó về với chính nghĩa Quốc-gia .

Trước khi đúc-kết và đưa ra đề-nghị tu-chính của ủy.

ban chúng tôi liên -quan đến ngân -sách đề -nghị cho Bộ Ngoại

giao , chúng tôi xin mạn phép ông Chủ-tịch và quý vị và

chúng tôi làm sáng tỏ một số vấn-đề .

Tại Chương 301 , diều 5 , Bộ Ngoại-giao dự trù số kinh

phí là 60 triệu đề trợ-cấp cho những Hiệp -hội tư-nhân gºp

côr 8 giúp dở Bộ Ngoại giao trong vấn đề lôi kéo du- luận ở

các nước ngoài ủng-lộ lập -trường và chính nghĩa của quốc

gia Việt- nam

Nhưng nếu Bộ Ngoại - giao đích thân mời thì những ký.

giả đó lại e ngại không dám nhận lời , vì nếu ký giả đó chấp

nhận lời mời của Bộ ngoại - gieo với những tồn-phí do Bộ

ngoại-giao đài thọ thì chắc chắn những người nào muốn phản

đối những lập luận của các ký-giả đó họ chỉ cần nói lên là

Ông đó đã ăn tiền của Bộ Nãoại- giao Việt-Nam , đến xứ

Việt -Nam , là tất nhiên ăn thì phải trả ? .

Trên thực tế tại Việt-nam chỉ có một hội duy nhất là

Hiệp-hội Phát-tiền Bang-giao Quốc-tế , và sự tùng -hợp ngẫu

phiên , ô 8 Chủ-tịch Hiệp hội đó cũng là ông Trần-văn - Lắm

mà ông Toto-truởng Ngoại - gio Việt-Dam cũng là ông Trần

văn-Lắm.

Do đó những bài báo của ký - giả đó sẽ không đem lợi :

ích gì cho chính nghĩa của chúng ta. Chính cá -thân những

ký giả đó trên thực tế cũng rất e- dè không muốn tới Việt

Nam do lời mờichính thức của Bộ Ngoại giao Việt-Nam.

Cho nên mới có dư luận là ông Bộ- trưởng Ngoại giao

đã đưa tiền bằng tay mặt với tư -Cách Tông-trưởng Ngoại

giao cho ông Chủ-tịch Hiệp -hội Phát -triền Bang giao Quốc

tế nhận lãnh bằng tay trái là ông Chủ-tich Tân - văn - Lắm.

Bộ Ngoại - giao Việt-Nam cúi 8 có đi phu Tpg-tiện để

làm tỀững bài báo , những tạp-chí in bằng các thứ tiếng ngoại

quốc để phát hành tại ngoại quốc nhưng thật ra không đứu

hiệu bằng những bài báo , những tạp - chí , hay những tập 1

của các hiệp hội tư nhân , cũng như của tư nhân , Việt Nam

không đứng troƯg chính quyền và tự động phát hành, thì

khi tiếp nhận những tạp- chí đó người đọc có cảm-tưởng dở

nghi ngờ và để mặc-cảm hơn , do đó họ tin -tưởng rằng những

sự-kiện do những tự- nhập nói lên xe khách-quan hơn là những

bài báo , lứa tỆP- 8AL do chí.5 Bộ Ngoại- tieo Phát-hàLà,

Sự việc này cũng đã được bàn cãi lộng- rái tại ủy ban

Ngân sách Tài-chánh sau khi ủy- ban đã thảo- luận và biếu

quyết về vấn- đề có nên trợ cấp 60.000.000$ hay là giữ một

số kinh - phí nào đó để Bộ Ngoại - giac phu- ấp cho các Hiệp

hội tư-Llâu , hay nói trắng 16 củi có một Hệ p-hội tư -thân
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Những công tác đó từ trước đến nay nhằm giúp đỡ cho

công- việc ngoại -giao của Bộ ngoại giao tại Việt -Nam thì chỉ

có Hiệp-hội Phát-triềa Bang- giao Quốc- tế làm mà thôi, với

sự trợ giúp là 15.000.000$ trong năm 1972.

thuận sẽ là quan - điền của Quốc hội, thì có lẽ chúng tôi còn

drađưa ra những biện pháp mạnh hơn là biện -pháp mà chúng

tôi đã đề nghị trong bản dự trù ngân -sách.

CNgân - sách dự - trù tại điều 1 của Chương 302 là

2.361.560.000$ là tính theo những quy -chi Ngoại- gio,

len-tiếp bằng b sắc lệnh : sắc lệnh 294 ngày 19-9-55, sắc

lệnh 223 ngày 3-7.55 và vắc-lệnh 48 ngày 22-3-65 của các

Thủ -tướng chính-phủ thời Ngô-định-Diệm và Phan-huy-Quát

đã áp-dụng để tăng lương và điều - chinh những phụ-cấp cho

các nhân-viên ngoại-giao tại ngoại-quốc và chiết-tính theo cắn

bản của sắc-lệnh số 294 m2 Thuyết -tình - viên của ủy-ban

chúng tôi đã có dịp tình - bày cặn-kề cách thức tính tiền của

Bộ Ngoại- giao như thế nào .

Năm nay , muốn cho Hiệp hội đó tiếp-tục làm những

công- việc như những năm qua nên Bộ Ngoại-giao cũng cần

một số tiền để giúp đỡ vào sự đóng góp của tư nhân , dù sao

cúng không đủ tiền cầa-thiết để làm công việc đó nên Bộ

Ngoại-giao thần -khoan bê 4 - cầu ủy-ban ngân-sách cứu-xét lại

vấn đề đề đề- nghị khoáng-đại Hạ-nghi-việc chấp -thuận một

kinh-phí tương đối rộng-rãi hơn hầu Bộ Ngoại-giao có phương

tiện giúp cho các cơ quan liên-hệ trong những việc mà Bộ Ngoại

giao thông thể đích thân làm được, và trên thực-tế nó

cũng còn giúp đỡ cho chính-nghia khá nhiều .

1

Vì vậy, chúng tôi nhận thấy nếu giữ nguyên kinh-phí

là 60.000.000$ do Bộ Ngoại -giao đề-nghị thì cũng quá lớn

vì thật ra đó chỉ là chúng ta lấy 15.000.0 00 $ đã được cấp

trong năm 1972 nhân với tỷ số gia tăng của hối -xuất dô- la ,

như vậy k cũng quá nhiều so với tình trạng eo-ẹp hiện tại

của ngân-ách.

Ủy-ban chúng tôi có một nhận- định là sắc-linh đó ra đời

năm 1955 , ấn-đinh sự cải -hoán số tiền lương -bồng của nhân

viên ngoại giao Việt-nen ra Mỹ kim bảng hối -xuất 35$ Việt

nam một Mỳ-kim là một bối-xuất tượng-dối ưu-đại so với

- .hối-xuất trên thị -trường gia nhập tự-do là 80$ , và trong điều

5 của sắc- linh đó có nói rằng khi có thay đổi hối-xuất thì

hồi -xuất 35$ đó được điều -chigh lại bằng một cái tỷ-lệ .

nhưng từ ngày 19 tháng 9 năm 1955 tới nay hối xuất thực

tế của đồng bạc đã thay đổi rất nhiều , mà Bộ Ngoại -giao

vấn chiết-trù giống hệt như hối - xuất còn là 80$ Việt-up

một Mỹ kim .

Vậy ủy ban Ngân sách và Thuyết-trinh-doàn ủy ban ngân

tích Tài chính chúng tôi xin đề nghị khoáng-đại Hạ - nghi- viện

cho phép ủy -ban Ngậg- sách tu - chính lại điều 5 Chương 301

mì ủy- ban đê-nghị trước là 30.000.000$ nay tăng lên

45.000.000$ như các bạn đồng viện Nguyễn - văn-Thuận và

1 Huỳnh-văn-Lầu đã đề nghị

!

Chúng tôi nhận định rằng những mức lương ấn định ở

trong ba sắ:-1;nh liên tiếp đó trên thực tế so với tại ngoại

quốc cũng đã là cao rồi, mà so với tại Việt-nam thì là quá cao .1

Bạn Dương- minh - Kính cũng đồ g ý trên nguyên- tắc-

là khi những cơ quan đó có hữu hiệu thì phúc nghị , nhưng

bạn Kính đã không đề nghị Ngân -sách cho điều 5 chương

301 là bao nhiêu .

Bây giờ chúng tôi xin quý vị chấp -thuận con số của 2

- bạn đồng-viện Nguyễn-văn-Thuận và Huỳnh-văn - Lầu đưa ra

là tăng số tiền kinh -phí đó thêm 15.0 10.000$ tạ ; điều 5 .

chương 301 .

Nếu quý vị thử chiết-tính lương bồng của một vị Đại

sứ ra tiền Việt-nam thì cũng thấy số lượng đó có thể lên đến

một triệu đồng một năm , và khi biểu quyết ngân sách bổ túc

năm 1972, Ngân-sách đã dễ dãi về cho Bộ Ngoại-giao được

điều - chinh những số tiền chi- tiêu trong năm 1972 căn - cứ

theo sác- linh đó nhưng với điều-kiện là năm 1973, phải có

một biện-pháp nào để bó buộc Bộ ngoại-giao phải điều - chinh

lại những sắc lạnh lỗi thời, thất hiệu hay là bất hợp-pháp đó.

Có một ý kiến được phát-biểu của bạn đồng- viện Nguyễn

phước- Quang liêu-quan đên điều 5 chương 302 đối với số

kinh-phí là 293.260.0 0 $ đề trợ cấp cho sinh-viên cùng những

trợ- cáp về công -tác xã hội và Thông-tin quốc-ngoại của Bộ

- Thông-tin.

Nếu chúng ta chỉ khuyến - cáo suông thì chắc chắn khó

mà thực hiện được ý muốn của khoáng-da Hạ-nghi -Viện .

mặt khác , nếu đưa ra những biện pháp quá mạnh thì quan :

đềm của Ủy-ban chúng tôi nêu ra ngày hôm nay , nếu được

khoáng-đại Hạ-nghi-Viện chấp thuận , chưa chắc đã là quan

điểm của Quốc-hội .

Ủy-ban chúng tôi nhận thấy những vấn-đề mà đồng

viện Nguyễn - phước - Quang nêu lên cũng không xa thực -tế và

nhận thấy đề-nghị giảm số tiền 93,260.000 $ tại điều này

cũng hợp -lý , và đề giải -thích quan-niệm của ủy-ban , chúng

tôi xin mạn phép trở lại điều 1 của chương 302 , và chúng

tôi xin trình bày lại tất cả ý kien đã nêu lên trong nội-bộ ủy

ban khi có quyết- định cắt xén 361.500.000$ về điều I.

Cho nên giữa hai giới -hạn đó , chúng tôi phải

một điều kiện trở 1g đối còn dở dài là yêu cầu Bộ Ngoại

giao phải điều chỉnh lương-bồng của nhà 1-viền ngoại -giao tại

ngoại-quốc trong năm 1973 trong giới hạn số kinh phí là

2.000.000.0 00$ chứ không phải 2.361.500.000 $ như bộ

Ngoại -giao đồ nghị .

Theo sự nhận định của Ủy-ban chúng tôi thì Bộ Ngoại

giao rất được những vị Thượng-nghi-sĩ ưu ái vì nếu như

Hạ-nghi-việu có áp dụng những biện pháp mạnh-mê thì theo

thủ-tục Lập- pháp chưa chắc những biện-pháp của chúng ta

đề ra sẽ được chấp-thuận như là quan - điểm của Quốc-hội ,

vì nếu Thượng-nghi -viện phú :-nghị thì theo kinh-nghiệm của

năm vừa qua chúng ta khó lòng có thể thắng được phúc-nghị

của Thượng -nght- viện về vấn-đề túc-số .

Nay vậy , tính tròn một nhân viên Ngoại - giao tại ngoại

quốc khi là nh tiềa bằng My-kim sẽ bị cắt một số tiền vào

khoảng 1/8 tổng số lượng và phụ cấp , và bị buộc Bộ ngoại

giao phải điều-chinh như thế nào để cho nó hợp với thực

tế . hợp với những điều kiện sinh sống tại nhiệm sở , nhưng

phải nằm trong phạm- vi 2,000,000,000$ trong năm 1973 ,

và không được vượt quá 2 tỷ đó.

Nếu Ủy- ban chúag tôi được sự bảo-đảm rằng những

quan - diem mà chúng tôi đề nghị và được Hạ-nghi-viện chấp

Nếu chúng ta không cắt ngan-khoản mà chi khuyếncáo

suông thì không thể nào thực hiện được ý muốn của chúng

ta , còn nếu đòi hỏi ủy-ban ngân-sách Tài- chánh phải đưa ra
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một quy-chế rõ ràng , trên lý thuyết có thể là hợp-lý . Khưng

trên thực-tế quý vị cũng thấy chuyện đó không thể nào làm

được vì ủy ban ngân sách không có đủ những dữ kiện đề án

định mức độ lương bồng đối với những chức-vụ ngoại - giao

ngoại quốc, hơn nữa mức chi-tiêu tại mỗi quốc- gia mỗi

khác, cho nên không thể ấn-định mức lương cho các phân

viên ngoại- giao ở mỗi phiệm - sở như thế nào để vừa đủ cho

lọ tinh - ống.

Trước khi trao lời cho ủy ban, chúng tôi cũng xin thưa

tình với tất cả quý động viên là chúng ta đang bước sang

Mục 15 , có thể kể một cách tổng -quát là chúng ta chỉ mới

thực hiện được 1/4 công tác mà chúng ta phải hoàn thành

đối với ngân-sách 1973.

Vì vậy nên ủy - ban chúng tôi xin dành quyền chitiết

hóa đó cho Bộ Ngoại-giao , nhưng vẫn phải ở trong giới hạn

2.000.000.000$ mà ủy-ban chúng tôi đề-nghị Hạ nghị-viện

chap-thuận.

Chúng tôi đề nghị với ủy-ban là đối với những Mục có

những số Chương quá nhiều , thì trong lúc chúng tađã chấp

thuận bieu-quyết từng Mục , chúng tôi đề- nghi với ủy - ban

trình- bày với khoảng- đại số tổng kết từng chương với lý - do

tăng hay giảm , bởi vì chúng tôi nghĩ rằng quý đồng- viện đã

đọc xong và đã nghiên cứu kỹ tờ phúc trình tồi , nên chi chúng

tôi thấy thay vì nếu chúng ta trình bày những con số của từng

điều khoản thì với mối Mục chúng ta phải mất từ 30. đến

45 phút để trình bày.Nhận thấy ngay đối với những chi- phí của Bộ Ngoại

giao , Bộ Ngoại- giao cũng đã tiết -giảm , chẳng hạn chi-phí

và Hòa-dam Ba- lê trước kia là 80 triệu đồng đội ra bãi

xuất 118$ thì số Mỹ- kim nó tăng hơn số tiền 260 triệu mà

đổi theo lối-xuất 425$, và mức sai biệt là 1/5 .

Vậy chúng tôi xin đề nghị tóm tắt lại bằng cách trình

bày từng Chương và đề thì giờ đó cho khoảng - đại thảo -luận.

Chúng tôi xin ủy - ban thông cảm và cũng xin tất cả quý đồng

viện vui lòng khi lên thảo luận nên tóm -tắt lại ý-kiến và đưa

ra những ty chính nếu có , ngy cho ủy-ban đề chúng ta có

thể thảo luận phep -chóng và có kết-quả ,

Như vậy Bộ Ngoại- giao đã tự tiết-giả sự chi-tiêu của

cơ - quan ngoại- giao 1/5 và tại phần vật-liệu và dịch vụ điều

hành của chương 302 , các sứ quán cũng tiết -giảm chi phí

theo tỷ lệ 1/5 , thì không có lý do gì các nhân-viên ngoại

giao không thể chịu đựng được một mức hy-sinh tối thiểu

là 1/8 .

Ô. NGUYỄN -NGOC- LIÊN (Thuyết trình-viên).-

Chúng tôi xin sang Mục 15 , Bộ quốc-phòng. Kinh-phí

năm 1972 cho Bộ quốc-phòng là 203.777.230.000$ .
Cho nên ủy-ban chúng tôi xin trình khoảng -đại Hạ.

nghi - việc chấp-thuận quan điểm là , bằng kinh -phí, bó buộc

Bộ Ngoại -giao phải bắt buộc nhân-viên Ngoại - giao cho một

pháp ky-sinh , một sự đóng góp tối thiếu trong sự tiết -kiệm

ngân -sách chung của quốc-gia .

Kinh-phí dự-trù cho năm 1973 là 231.000.000.000 $ .

Ủy-ban chúng tôi xin tuân hành ý kiến của ông Chủ- tich

Hạ-nghi-viện đề-nghị là chúng tôi trình-bày từng chương.

Trước hết , Chương 41 : Văn-phòng Bộ quốc-phòng . Ủy.

bạn chúng tôi cắt tất cả là 5,000,000$ , với lý do sau đây :
Vậy. sau khi đã được nghe những đề nghị của quý vị ,

Thuyết trình đoàn của ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh xin đề

nbi tu chính những kinh phí của Bộ Ngoại-giao như sau :

Điều 3 : cắt 2,000,000$ dự-trù kinh - phí quá mức.

Tại chương 30 : điều 5 , thay vì 30.000.000$ về đề.

nghị nguyên thủy, chúng tôi xin tu-chính là 45.000.000$.
Điều 1 : cắt 3.000.000$ mua xe hơi cho ông Tông

trưởng, không cần thiết trong lúc nầy .

Tại điều 5. Chương 302 , đề -nghị nguyên thủy là

293.260,000$ xin sửa lại là 200.000.000 $
Chương 412 : Nha trồng Giám đốc Tài-chanh và Thanh

tra Quân -phí và các Cơ -quan trực -thuộc kinh-phí dự trù là

91 3,670.000$, ủy-ban chúng tôi cắt 285.000,000 $ với lý.

do sau đây :
Tổng cộng Mục 14, Bộ ngoại-giao, chúng tôi xin đề.

nghị khoáng- đại Hạ-nghi-viện chấp-thuận số kinh-phí tổng

quát là 3.985.762.000 $ thay vì 4.064,022.000$ như chúng

tôi đã đề-nghị nguyên thủy.

O. CHŮ-TICH.

Cắt 1 50.000.000$ bồi thường dân-sự do sự chiếm

dụng bởi Quân -đội và các tai -nạn do quân-xa gây nên , ủy

ban đê- nghị chi -phí này sẽ được ghi vào phần thực-chi trong

ngân-sách bồ-tác năm 1973 , vì trong thực-tế số tiền mà Bộ

quốc-phòng đề nghị -không bao giờ tới tay những người

được bồi hoàn và chi còn dư lại , cho nên ủy - ban chúng tôi

đề-nghị là chi tiêu bao nhiêu thì hãy ghi con số thực-tế vào

trong ngân sách bồ - túc năm 1973 ,

Ủy-ban đã tu-chính theo đề-nghị của một số đồng-viện

lên đây đề-nghi , như vậy bây giờ chỉ còn một quan-diem duy

nhất mà chúng tôi xin trình khoáng-đại quyết-dinh .

Quý đồng việc nào chấp- thuận kinh - phí 3.985.762.00 $

của Mục 14, xin giơ tay .

Cát 30 000.000$ về ấn - loat -phí dự trù quá đáng.

Cắt 30.000.000$ về văn-phòng phẩm .

Cắt 10.000.000$ về chi -phí tu -bồ vật-liệu và tiêu hao

63 vị chấp-thuận

Cắt 15.000.000$ về chi-phí điều hành cơ quan quân

sự tại ngoại-quốc , vì hai lý- do sau đây :

Như vậy Mục 14 được khoáng-dại chấp -thuận thông qua. 1 )– Dự-trù quí dáng ;
1
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2)2 ) - Tiết giảm chi -phí tại ngoại quốc đã áp -dụng cho

Bộ ngoại giao

Mặc dầu hòa-bình sắp vãn hồi , nhưng quân-lực là một

Con dao bén, chúng ta mài sắa đề trong nhà , nặu đối thủ vi

phạm luật dinh -chiến thì chúng ta sắ1 -shng với quần số . Vì

vậy , ủy ban chúng tôi xin đê-nghị giữ ngôn -xich là

1.767.877,000$.

Cit thêm 30.000,000 $ ở quỹ tạp chi điều 38 khoản 9

cho các đơn vị , vì thật sự quý này được tính theo đầu mối

trong quân số, nhưng chưa bao giờ được sử-dụng đúng mức

Cắc 20.000.000$ về chi phí mua xe hơi , bài ghi và

những chi -phí khác dự- trù quá mức mà không cần thiết .

Chương 19 : Lô 13- bồng Chủ -lực- Quân. • ủy ban

chúng tôi xin đề nghị không thay đổi nghĩa là giữ y tông cố

ngân - sách là 109,687 34 3.000 $ .

Trong năm 1975, các cơ-quân Chính -phủ sẽ nhận một

số bàn ghế, vật dụng văn-plòng do thặng dư của cơ•quay Mỹ

viện trợ dã cho quân -đội tới 20.000 đơn vị .

Chrong 420 : Lirvog bing Din phuo 8 - was - iy

bau chúng tôi xin đề nghị tư y là 47.797.436.000$.

2

Chương 42 : Lương -Đồng Nghia-quân.

xin đề-pghị giữ y 20.600 305.000$.

Chúng tôi

Vậy , tóm tắt chương 412 , kinh -phí dự trù- là

913 670,00 $. ủy ban chúng tôi đã cắt 285.00 0.0 ) ) ; và

còn lại là 628.670,000 $.
Chương 422 : Về Không-quân, ủy-ban chúng tôi xin

đề nghị giữ y 438.838.00 $.

Chúng tôi xin hàng chương 413 : Trường Cao- ding

Quốc- phong.
Chương 423 : Hải -quân.- ủy-ban chúng tôi xin đề .

nghị giữ y 782.031,000$.1

0

Chương 424 : Hi- quân công - xưởng.- ủy-bau chóag

tôi xin đề nghị giữ y là 855.345 000 $ .

Điều 3 , ủy ban chúng tôi đã cắt 30.000.000$ chi-phí

dự trù cho phái -đoàn học-viện đi quan -sát tại ngoại -quốc .

kinh- phí đầy bi bỏ hoàn toàn và không cần thiết trong lúc

này . Trong mấy năm qua , Trường Cao-đủ 1g Quốc-phòng đã

cho các học- viên xuất -ngoại rất nhiều đề quan-sát nên số kinh

phí đã gia tăng rất nhiều nhưng liệu nó có đem lại kết -quả

thực-tế hay không ?

1

Chương 45 : Qân - vận.- Về đều 3, ủy ban chứng-

tôi xin đề nghị cắt 399.312.000 $ vì lý do dự trù qui đóng .

Vậy, 850 khi cắ " , Ủy-ban chúng tôi còn giữ lại tổng số tình

phí là 1.726.178.00 $ .

Theo nhận xét tiếng của Ủy bay chúng tôi , cứ một phái .

dàn họ :-sinh xuất -ngoại thì ngoài số học viên ra còn thEm

số nhân-viên tháp tùng , hướng- dẫ1 thiệt là phung- phí ngân

sách Quốc-gia , có hại hơn là có lợi cho ngã 3-sách ,

Chương 426 : Quán cụ .

.

Về điều 3 ủy-ban chúng tôi xin đề nghị cắt

212.506.000$ vì dự trù chi-phí quá đáng cho vật liệu và

dịch vụ đầu hình , Vậy , số kinh phí còn lại cho đều 3 là

1.600.000.00 $ .

Vây, về Chương 413 ,Chương 413 , Bộ quốc phòng dự trữ

49.372.000 $, ủy - ban chúng tôi xin đe -nghị cắt 30,00 0,000 $.

tổng số ngừn -sách còn lại là 19.372.0 20$ . Chúng tôi xin sang

chương 44 : Nha quân -pháp và các cơ quan trự : thuộc .

Kinh-phí Nha quá n-pháp dề-nghị là 168.483.0 10$ ủy-ban

chúng tôi xin đề nghị giữ y cho chương 414 với kinh-phí

168.483.000$ .

Về Điều 7, ủy- ban chúng tôi đề nghị cắt 46.0 10.000 $

để mua xe máy dầu cho đoàn hộ tốnữ Phủ Tổng thống, vìde

ngân - sách năm 1972 đã dự trù kinh phí này , nhưng Bộ đã

tự ý du di để chi tiêu về việ : khác nên năm 1973 , ủy-ban

chúng tôi không chấp thuận để mua xe máy dầu cho Phi

Tổng thống với kinh phí lên tới 46.000.000$ .

Chương 415 , Nha động viên và các cơ quan trực thuộ :

Về điều 3 , ủy-ban chú ng tôi cắt 3.000.000$ về dự-trà quản

trị 300.000 quan -nhân trừ bị tại gia , sẽ cho giải ngủ trong

năm 1973 , nhưng chưa có nghị định giải ngũ , Vậy tổng số

kinh-phí mà ủy-bag chú g tôi còn giữ lại là 62,245,00 $.

40 với số kinh-phí dự-thù là 65.245.000$ .

Vậy tổng số còn

2.695.018.0.0$ .

giữ lại cho chương 426 là

Chương 427 : Quân- N .

Chương 46 : Nha quân-sản , ủy-ban chúng tôi xin đề.

nghị giữ y nguyên sổ ngân sách là 839.541.000$ .

Chương 417 : Nha địa -da .

Tại Điều 3 , ủy -ban chúng tôi xin đề nghị cắt

3.757.415.00 $ vì dự trù quá mức so với giá thị trường

về thực phẩm , quân trang ; số lượng mua sắm vẫn giữ y.

Sau khi cắt ủy ban chúng tôi còn giữ lại tổng số tinh phí là

25.812,872.000$ .
Ở Đồng-nam-A chỉ có duy nhất một Nha da-dư tại

Việt -nam nên rất được khuyến - khích . và theo sự dều -trần

tại Bộ quốc-phòng thì rất cần thiết trong lúc này. Do đó ủy

ban chúng tôi xin đề-ngồi khoảng- đại giữ nguyên ngàn-sách

mì Nha 4-4- d đã đề nghị là 75.91 4 900 $.

Chương 428 : Quân -y , - ủy ban chúng tôi xin đề .

ughị giữ y 2.616.590,00 $ .

Chương 433 : Xã hội - ủy ban chúng tôi xin đề ghi

giữ y 495,386 00 $.Chương 418 : Bộ Tổng Tham mưu Quân - lực Việt-nam

Cộng- hòa và các cơ cấu Quân-lực Việt-nam Cộng-hòa,

Ủy ban chúng tôi xét thấy rất cần th ết cho Quân- lực Việt

nam Cộng - hòa trong những ngày sắp tới .

Chương 434 : Tuyên-úy Quân-lực.- ủy - ban chúng tôi

xin đề nghị giữ y 68,104.000$ .

12
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Chương 429 : TU Za-tin.- ủy ban chúg tôi xin đề.

nghị gia y 576,537.000$ .

của Bộ Nội-vụ , với chương: trình huấn luyện và với một mục

tiêu mà Trường đề ra.

Chương 430 : Công-binh.- Tại điều 3 , ủy-ban chúng

tôi xin đề nghị cắt 395.247.900 % dự trù mua sắm nhiều vật

liệu và vật dụng không cần thiết .

Chúng tôi thành-thật chập -nhận và chúng tôi cung ca

ngợi Trường Cao-đẳng Quốc-phòng có thể giúp cho những

viên - chức ce o cấp quân-sự cũng như dân sự , có cơ - hội , có

môi -trường đề nghiên-cứu , đề tìm hiểu và đề bồi -bộ những

kiểu thức bồ-ích .Và điều 7, ủy - ban chúng tôi xin đề nghị cắt

175.50 1,010 $. dự trù quá mức. Tổng số kinh phí còn lại

la 4.913,694.10 $ .

Chương 431 : Huấn-luyện Quân sự • ủy-baa , chúng

tôi xin đề nghị giữ y 904.010.000$

Nhưng xét qua thời gian huan-luyện tại Trường Cao

đãng Quốc-phòng trung- bình vào khoảng 6 tháng và thời-gian

đề du hành quan-sát trung-bình vào khoảng 20 ngày thì thành

thực mà nói , những ai đã bước chân vào Trường Cao - đẳng

Quốc- phòng cũng như những người hiểu biết nhiều về thực

trạng của Trường Cao đẳng Quốc-phòng đều phải nhìa nhận

rằng thời gian nghiên-cứu ở ngoại-quốc thực sự không bỏ

ích thiết-thực cho nhu- cầu của xứ sở .

Chương 432 : Chiến-tranh Chánh-ti. Tại đều 3.trị

ủy-ban chúng tôi xin đề nghị cắt 59,233,00 $ dự trù quá đáng.

Điều 5, ủy-ban chúng tôi xin đề nghị cắt 200.000.000 $

dự trù quá đáng .

Điều 7, ủy-ban chúng tôi xin đề-ngbị cắt 5.500.000$

vì lý do tiền bồi thường không tới tay tù nhân , nếu có vẻ

được ghi vào ngân-sách bồ-túc năm 1973. Vậy tần số kinh

phí còn lại mà ủy-ban chúng tôi để-nghị là 550.753.000$ .

Chúng tôi nghĩ rằng giá mà những khoa-sinh tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Quốc-phòng dành thời gian ấy để thực

tập và đi nghiên-cứu ngay ở quốc-nội , trong lãnh-vực an- piah .

quốc-phòng . hành-chính thì có thể bổ ích hơn là đi du hành

ngoại -quốc .

Chương 435 : Trợ cấp MACV.

Ủy- ban chúng tôi xin đề - nghị giữ y 1.300,000,000$ .

Vậy tổng số kinh-phí dự- trù nguyên thủy cho Bộ Quốc-phòng

là 231.000 0 0.0 00$ . ủy- ban chúng tôi dê-nghị cắt giảm

5.573.713.000$. Tổng số kinh-phí ủy -ban chúng tôi đề-nghị

giữ lại là 225.426.287.00 $.

Chúng tôi xin lấy bằng chứng là với nhu cầu của Trường

Cao đẳng Quốc-phòng đã đề ra cho những khoá-sinh của

khoá V sắp sửa đi du hành ở những quốc- gia có tên sau đây :

Tây-Đức , Bồ-đào - Nha , Maroc , Ba-Tây, A-căn-Bình, Thái

Len , Nam-Dương. Úc- Châu, thú thật chúng tôi không hiểu

nồi tình-trạng ở những quốc-gia đó có giúp ích gì cho sự

bồi bồ kiến-thức của những khoá-sinh sau khi đi du - hành

nghiên-cứu về lãnh-vực an ninh và quốc-phòng trong xứ sở.

Chúng tôi xin trình trướ : thoáng- đại và kính xin khoáng

đại chấp-thuận ý kiến của ủy-bay chúng tôi nếu không có gì

ai biệt .

Cho nên chúng tôi hoàn-toàn đồng:ý với quan-điểm của

Ủy-ban Ngâ1-3á hº Tài-chính là cúp hoàn-toàn tigh-phí

30,00 0.000 $ ở đều 3 của Trường Cao-dẳng Quốc-nhà ng ,

nhưng chúng tôi cũng xin phép quý vị đề bồ -túc thêm những

chi-tiet , dề quý vị có thể thấy rõ lý do hữu ích và thực-tế

mà Ủy- ban Ngân-sách Tài chính đã cắt bỏ kinh- phí đó
O. NGÔ VĂN-LUÔN .-

Tuân hành ý kiến đề nghị của ông Chủ-tich , chúng tôi

xin đề cập con số rất cụ thể liên quan đến Chương 413 của

Trường Cao-dang Quốc-phòng .

Trung bình theo như tài -liệu của Trường Cao- đã g Quốc

phòng thì khoá V Cao-dẳng Quốc-phòng có 40 học-viên , thế

mà phái -đoàn sẽ ra ở ngoại-quốc trong một ngày gần đây

thì lại tới 50 người .Kính thưa Quý vị .

Tại phiên khoáng-đại năm trước , trong dịp trình-bày về

ngân-sách của Bộ Quốc-phòng , chúng tôi có đề cập đến chi

phí của Trường Cao-đẳng Quốc-phòng dành cho việc xuất

ngoại được gọi là du- hành quan -sát của những khoá-sinh tốt

nghiệp Trường Cao -d% g Quốc -phòng:

Như vậy , ngoài 40 khóa sinh chính-thức còn có thêm 10

nhân-viên tháp -tùng , chúng tôi không biặt thành-phần này là

những ai . Chúag tôi cũng xin nêu thêm một con số là với

những Quốc gia mà chúng tôi vừa nêu trên , phái đoàn Trường

Cao -đảng Quốc-phòng dã chia ra ba phái đoàn :

Phái -đoàn thứ nhất đi Tây Bắc, Bồ-đào-Nha, Maroc

gồm có 5 người ;

Chúng tôi nghĩ rằng việc xuất -ngoại du-hành quan-sát

đối với giới công-chức cũng như đối với giới quân nhân,

một phần lớn là một hình thức ngụy-trang dưới lý do quan

sát nghiên-cứu , nhưng kỳ thật đó chỉ là một hình thức du

hành có tích - cách để giải - trí hay nó chỉ là một phần thưởng

cho những viên-chức vì một lý do nào đó vừa rời khỏi chức

vụ , hay để tránh làm giảm uy-tín về chức vụ của viên-chức

dó.

– Phái-đoạn thứnhì đi Ba - Tây, A-căn-Đinh có 15

người :

Pháiđoàn thứ ba đi Thái-lan , Nam- Dương và Úc

Châu có 20 người .

DI nhiên sau thời gian du - hành trở về thì những nhân

vật đó sẽ được ngồi vào những chức vụ khác . Riêng ở

Trường Cao đẳng Quốc-phòng , chúng tôi quan- niệm rằng đó

là một cơ quan cao cấp nhất của Bộ Quốc-phòng cũng như

Phái - đoàn thứ nhất , với những chi-phí vé máy bay tính

bằng nÃ oai -tệ là 18.730 mỹ kim, nếu nhận với hối -xuất 4259

thì số tiền lên đến 7.960.250$ , chúng ta chưa tè nếu từ

đây đến ngày mà phái-đoàn lên đường lối-xuất thi nôi có
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thể tăng lên thì biết đâu Trường Cao-dẵng Quốc- phòng lại

xip ngân sách bổ túc .

Ủyban Ngân-sách và Tai- chánh đã cắt giảm

150.000.000$ này với một lý do rất đơn giản là cho rằng

trên thực tế số tiền này không bao giờ đến tay người thụ

hưởng, vì vậy cho nên chi ghi nhận và nếu nhu cầu xảy đến

thì cứ việc chi-tiêu rồi sẽ điều chigh ở ngân sách bổ túc 1973.

Phái đoàn thứ hai đi Ba tây và Á căn bình có 15

người đã xài phí hết 30.296 my-kim và tính thành tiền Việt

nam lên tới 12.875.800$.

Và phái đoàn thứ ba đi Thái lan và Nam Dương, Úc

Châu xài hết 23.502 pỹ kim tính ra tiền Việt nam , lên tới

9.138,350 $ .

Chúng tôi nhận thấy sự cắt giảm này không được ồn

thỏa . Vì lý-do gì số tiền này trên thực-tế không đến tận tay

dân chúng ? Có phải tại vì Nha Tổng Giám-đốc Tài-chanh

và Thanh tra Quân phí đã không làm việc một cách đáng

hoàng?

Vì nếu có trường.hợp phải bồi thường các tai nạn do

quân-đội gây ra , khi có giấy tờ hợp lệ thì sự thanh-toán là

một vấn đề rất dễ-dàng. Vậy tại sao không đen tay dân chúng

Nhân đây tôi cũng xin nhấn mạnh một chi-tiết là mối

khi phái-đoàn của Quốc-bội Hạ-nghi-viện đi dự hội nghị với

tính cách đại-diện cho Quốc- gia Việt-nam , thư thái- đoàn

đi dự hội- nghị Liên hiệp Nghịsĩ Quốc-tế , Trưởng Phái đoàn

của Hạ-nghi-viện đã mua vé máy bay hạng nhìn trong khi

đó , ba phái-đoàn của Trường Cao đẳng Quốc-phòng thì có

ba Ống Tưởng Phái -doàn mua ba vé hạng nhất , đó là những

chi-tiết của 30.000.000 $ mà ủy ban Ngân-sách Tài-chánh

đã cắt bỏ trong chương 413 .

Đã có ngân -khoản để dành mà họ còn làm việc chậm trễ

đề cho sự bồi thường không đến tay dân chúng thì nếu chúng

ta không ghi ngân-khoản và đề khi nào có nhu-cầu thì mới

chi -tieu thì tài chắc chắn rằng trên thực- tế bé không bao giờ

bọ chi -tiêu cả , và những người bị thiệt hại , những người đóng

được bồi thường sẽ không bao giờ được bồi thường cả .Nhưng có một điều gần như sơ -8ót là ủy ban Ngân-sách

Tài-chánh đã không thấy nó có một sự ấn đúp của Trường

Cao đẳng Quốc-phòng ở phần thứ hai là ngoài phụ-cấp vé

máy bay đã được kê khai ở trong chương 413 của Trường

Cao đẳng Quốc-phòng , còn có một bình thức thứ hai nữa

là pẾg cấp cv - trú ở ngoại-quốc của mỗi thái-đoàn là 20

ngày lên đến 36.540 ý kim , tính thành tiền Việt-nam là

15,529.500 $ .

Hơn nữa , trên nguyên tắc chi-tiêu , khi chi tiết một vấn

đề gì người ta phôi ghi Chương. Mục v. v . Ở đây, vì

chúng ta cắt xén , điều này có thể gây ra khó khăn cho sự

điều hành.

Chi-phí này được ngụy trang ở Chương 419 tức là

chương dành cho lương bằng chu-lực-quân và nghĩa quân .

Dĩ nhiên khi ủy ban Ngân-sách nhìn đến chương 419 thì

không mở đụng vào vì đó là chương dành cho lương bồng

chủ-lực-quân và nghĩa quân.

Vì vậy , cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu Nha Tông

Giám-đốc Tài- chính và Thanh- tra Quân -phí làm việc đang

hoàng thì tiền bồi thường đi đến tay những người bị thiệt

hại . Do đó , chúng tôi kính cần đề-nghị giử lại số tiền

150.000.000$ cho Chương 412 này.

Do đó, để kết luận , chúng tôi xin đồng ý với Ủy ban

Ngân-sách Tài - chánh cắt 3.000 00 $ về chi phí mua vé

máy bay của Trường Cao đẳng Quốc-phòng đi ngoại quốc

trong chương 413 , và chúng tôi cũng xin tu -chính trong

chương 419 ở điều 2 , dề-nghị cắt thêm 15,529.50 $ dành

cho phụ cấp cư trú hai mươi ngày của ba phái-đoàn gồm

30 người ở Trường Cao đẳng Quốc - phòng đi Ngoại-quốc.

Về Chương 416 liên -quan đến Nha Quân-uản thì Ủy

ban Ngấp -sách và Tài-chánh đã không có một sự cắt giảm

nào cả và giữ y nguyên Ngân- sách Hà nh-pháp đề-nghị là

8 39.541.0 0$ . Chúng tôi nhận thấy rằng ở trong điều 3

liên-quan đên vật liệu và dịch vụ của Chương 46 này. Hành

pháp đề- nghị là 581.894.000$ và giải thích là số tiền này

dùng những việc sau đây :

1 ) Chi phí điều hành Nha và các khu Quân-sản tạo-tác

trực thuộc , ( Điều này chúng tôi không có đề-cập đến).
Chúng tôi trân trọng kính chào ông Chủ-tich .

O. TRẦN-VĂN-SƠN. – 2) Chi-phí thuê mướn, bồi thường trưng dụng bất

động-sản do Quân-lực Việt-nam Cộng-hòa và lực-lượng

Đồng- minh sử- dụng.
Chúng tôi xin đóng góp một vài ý kiến về mục 15 liên

quan đến ngân-sách của Bộ Quốc-phòng. Chúng tôi sẽ góp

ý -kiến trên các chương sau đây: 3 ) Chi- phí bồi thường giải - tỏa hoa màu, nhà cửa .

cây cối , mồ mả..., trên các khu đất do Quân-lực Việt-nam

Cộnghòa và lực- lượng Đồng-minh sử dụng.Chương 412 liên quan đến Nha Tổng Giám đốc Tài

chánh và Thanh-tra Quân -phí , chương 416 liên quan đến

Nha Quân-sản và chương 432 liên quan đến Tổng cục Chiến
tranh Chính trị .

Về điềm liên quan đến chi-phi thuê muộn thì chúng tôi

sẽ đề cập đến .

Kính thưa Quý vị .Chương 412 liên quan đến Nha Tổng Giám đốc Tài

chánh và Thanh -tra Quân phí .-Ở điều 3. ngân sách do

Hành- pháp đề-nghị là 752.508.000 $ và ủy-ban dã cắt đi

một số tiền lớn trong đó có những sự cắt mà chúng tôi đã

đồng ý , chỉ có khoản 150.000.000 $ liên -quan tới số tiền gọi

là tiền bồi thường dân sự đối với những bất động sản hư

Đại do sự chiếm dụng của quân đội và các tai nạn do cô g xa

Vấnđề quân-đội thuê m trơn nhà của tự-nhân thì đã

bắt đầu từ mười mấy năm rồi , nghĩa là vào giai -goạn mà

quân đội chúng ta còn phôi thai và đang hoạt-động với sự

bảo -trợ của quân đội Pháp . Trong giai-đoạn đó , vì cơ-sở

quân-sự chưa có , cho nên họ đã thuê mướn những nhà cửa

thành phố dành cho những si-quan quân-dội sử-dụng.
gây nên.
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Chúng tôi không biết số nhà này lên đến bao nhiêu , nhưng

mà dựa theo những nhà cửa bị quân đội trưng dụng tại Thị

xa chúng tôi mà suy đoán ra chúng tôi nghĩ rằng có lẽ số nhà

trên toàn quốc do quân đội thuê gớn trời thấy năm tồi và

sử dụng cho đến ngày nay còn lại rất nhiều.

như vậy sự cắt giảm nầy không gây tổn hại gì cho quân đội

cả , trái lại đây là một hành động chiến tranh chánh vị, có tác

dụng tốt đối với quần chúng. Do đó , chúng tôi xin đề- Nghị

giảm 80. 00.00 $ trong điều 3 của Chương 416 ,

O. CHŮ - TICH.

Chúng tôi yêu cầu đồng viện Trần- văn- Sơn tém tắt .

Sự thuê mướn này trên thực tế thì hợp lý là vì khi quân

đội ngỏ ý thuê, người có nhà bằng lòng cho thuê thì được

nhận tiền thuê mà không có gì cần đề cập đến cả . Nhưng xin

quý vị nghĩ đến những khía cạnh sau đây : Ố . TRẦN -VĂN -SƠN .

Thưa Ông Chủ-tịch , còn một Chương nữa , chúng tôi

xn trình bày tiếp .

1 ) Trong số những nhà này có lầu thật sự mà cho thuê

với thời giá mười mấy năm về trước chỉ có từ 1 50 $ đến

2.000 $ một tháng . Ngày nay giá 1500 $ và 2.00 $ đó vấn

được duy trì .

Chúc quý vị cũng biết qua giai đoạn 1965 - 1970 khi

quân đội Mỹ đến Việt-nam, lúc đó nhu cầu thuê nhà cửa của

người Mỹ ít nhiều, và có những pha tương đương như vậy

da được cho thuê với giá 30.00 $ bay 40.01 0 một tháng .

Về Chương 432 liên quan đến Tông-cục ChiẸn-tranh

Chính- ri , nơi đều 5 , Ủy-ban Ngôn-sách và Tài -chánh đã

cắt giảm 200 000. 00 $, day là số tiền dù g đề bồi thường

dân sự , như đã ghi rõ trong bản giải thích của dự án Ngân-

sách do Hành-pháp gởi sang . Ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh

cắt 200 triệu tấy vì cho rằng số tiền này không bao giờ đến

tay người dân .

Như vậy quý vị thấy ngay là những chủ nhà nói trên đã

chịu nhiều thiệt hại lớn lao , nhưng tôi xin nhắc lại rằng nếu

quân đội còn cần nhu cầu đó thì sự thiệt hại đó cũng không

có gì phải đề cập đến .

Nhưng hiện nay quân đội đồng minh bắt đầu rút khỏi

Việt-nam, và những cơ sở của họ thường lại cho chúnk ta

thật là vô kể , nhiều đến nỗi mà khi tiếp nhận chúng ta không

sử dụng được phải phá bỏ, và sự phá bỏ , tự làm thịt thừng

căn cứ do đồng minh giao lại , chắc không một ai trong chúng

ta không biết đến.

Lý-do này , như chúng tôi đã trình bày lúc này , khôE 3

tlề đứng vững được . Vì vậy , chúng tôi đề nghị ủy-ban hoàn

trả số tiền 200.000.00 0$ này lại cho điều 5 của Chương 432

đề Tông-cục Chiến-tranh Chính trị có thể trang trải các
thiệt hại dân sự,

Đề kết luập , về Chương 412 liên quan đến Nha Tôn

Giám -đốc Tài-chánh vì Thanh-tre Quân- phí , chúng tôi đều

nghị xin tái lập kinh -phí 150 000.000 $ mà ủy-ban đã đề.

nghị cắt giảm . Như vậy ở Chương 412 này số kinh phí sẽ còn

là 778.670 000$.

10

Điều đó chứng tỏ rằng hiện giờ quân đội chúng ta còn

sử dụng rất nhiều cơ sở loại vừa kế . Chúng tôi nghĩ rằng

dãdi đến lúc quân đội nên giao trả những nhà cửa ở trong

thành phố do quân đội trưng dụng và sử dụng, nên trả các

pha ấy lại cho nguyên chủ.

Về ChuTK 416 liên quan đến Nhi Quập-iản , chúng

tôi đề nghị cắt 80.0 0.000 $ là số tiền Nha Quân-sản dê

dành trả tiền thuê nhà của dân chúng. Như vậy ngân khoản

còn lại là 759,541.000$.

Chúng tôi không biết tìah trạng nhà cửa bị trư ng dụng

như vậy ở những tời khác ra sao , nhưng cất ở Thị xã

Nha-trang, nơi đơn vị chúng tôi có quá thiều cơ sở quân

đội mà hiện giờ không biết sử dụng để làm gì .

Sau hết, ở Chương 432 , chúng tôi đề nghị trả lại

200.00 0,00 0 $ cho đồng- ục Chiến-tranh Chính trị . 3

Như vậy ngânkhoản chúng tôi đề nghị cho Chương

nầy là 750.753.000$.

謝
謝

Ô. TRẦN -VĂN-ẤN,

Tôi lấy thí dụ như Tều khu Khánh- hòa , có một biệt tỀự

rất đẹp nằm trên đường Duy-tập trông ra bờ biển Nha-trang.

Khi Bộ Chi-huy Sư-đoàn 5 Tiếp -vận dời vào Cam-ranh thì

Tiêu-khu phải dời đến cơ sở của Sư-đoàn 5 Tiếp -vận cúng

nằm tại thị xã Nha-trang . Hiện giờ ngôi biệt thự xinh đẹp

mà trước kia là căn cứ của Leu -khu vấn bỏ trống .

Trước hết , chúng tôi xin đại diện ủy ban Quốc-phòng

trình quý vị thứ 8 lời khuyến cáo của ủy-ban Quốc-phòng

Hạt ghi -viện trong việc thiết - lập và sử dụng ngân -sách của

Bộ Quốc-phòng nên khóa 1973 .
Chúng tôi biết rằng hình như Ông Tàu- khu Trưởng

Tiàu-khu Khánh-hòa đã có dự tính là cùng biệt thự có làm

nơi nghỉ ngơi cho Thiếu- Lớpg Quất-doan-luởng Quân

đoàn II mặc dù chúng tôi đã nhiều lần ngỏ ý xin ngôi nhà

đó để làm cơ sở cho Viện Đại-học Nha-traIS sắp được

thành lập .

Nhận -định tổng quát của Ủy ban Quốc- hồng trong vấn

đề nầy là sân-sách Bộ Quốc- phòng năm 1973 đã được thiết

lập theo chiều hướng chiến tranh và như vậy sẽ không phù hợp

với tình tỆTg ngưng bắp có thể xảy ra vào năm 1973. Do đó,

ủy ban Quốc- hòng Hạ- ghi - việc đưa ra các khuyến cáo sau

dây.

Chúnk tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cắt giảm một số

ngân khoản trong điều 3 của Chương 416 này là số tiền đề

dành trả những chi phí thuê nhà cửa , dề ho Bộ Quốc- phòng ,

Nha Quân -Bản bắt buộc phải trả lại những nhà cửa đã thuê

đó cho dân sự .

Thứ nhất, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu cấp thời và

chi tiết việc điều chỉnh ngân -sách trong tình trạng chiến tranh

sang ngân sách trong tình trạng ngưng bắn.

Như ch ủ & tải cả thưa mình cùng quý vị là Quân đội

chúng ta hiện giờ có t ưa cỡ lở , tl. Da nhà cửa đề cử dụn8.

Thứ hai , ngân - sách Quốc-phòng năm 1973 cần được

ughiên cứu sao cho vừa phù hợp với tình trạng ngưng bắn, vừa

dõi phó được với tất cứ ý đồ tái tấn côLR nào của dịch.
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Thứ ba , tong giai- doạ ngưng bắn , ngoài nhu cầu phòng

vệ chống xâm lăng , ngân -sách Quốc-phòng nên dành ưu-tiền

cho các hoạt -động đấu tranh chánh -trị.

cuối khóa học được ấn- dinh từ 60 đón 90 trang giấy đánh

máy và một số các đề tài mà hầu hết các khóa sinh có bồn

phận lựa chọn như : vấn-đề sách-lược quốc-gia , cách thiết

lập Ngân-sách quốc-gia , vấn-đề quân -đội nhân dân , vấn đề

tự túc , vấn đề quân đội chuyên -nghiệp hay chế độ động viênThứ tư, Bộ Quốc-phòng nên nghiên cứu việc giảm bớt

quân số nhằm cho xuất ngũ các thành phần quốn được giải

ngũ sau thời-gian quân dịch pháp định, loại bỏ những thành

phần thiếu khảnăng, và gia tăng lương bồn8 , phải quân bình

mức sống cho các quân -nhân xứng-đóng tình nguyện ở lại

phục-vụ quân-đội .

Tóm lại , những vấn đề trên đây có tính cách căn bản

liên quan tới việc điều hành quản trị Quốc-gia hay các cơ sở

trung ương. Và chính vì mục đích huấn luyện căn bản đó nên

chương trình đã ấn định những cuộc du hành quan sát trong

một số nước liên quan tới các đề tài phải soạn thảo:
Thứ năm , lương bồng của các binh-si đào-ngu hằng tăm

dư tới hơn một tỷ . Do do Bộ Quốc-phòng nên trò liệu sử.

dụng số tiền này .
Cho nên ở đây , tôi xin nhắc lại quan điểm của Dân biểu

Ngô-văn -Luôn là muốn soạn thảo các vấn đề như vậy mà

phải đi sang các nước như A-căn-Đình, Chí- Lợi hay Tây

Đức, hoặc Pháp thì có lẽ cuộc du hành đó , không hoàn toàn

thiết thực.

Thứ sáu , quân sổ tử -dụng nên được kiểm-soát kỹ càng

để tránh mọi phí phạm , đặc-biệt là tại các Nha Sở, Tông

cục, các Cọc Trung ương.

Thưa ông Chủ -tich .

Tuy nhiên , để có thể soạn thảo đề tài về quân đội nhân

dân hay quân đội tự túc , hoặc một chế độ động viên hợp lý

thì chúng tôi nghĩ rằng việc du hành 68mg các nước Nam

Hàn, Trung-hoa Quốc-gia , Thái-Lan , Do- hái không phải

hoàn toàn phí phạm.

Thưa Quý vị.

Tiếp theo dây , chúng tôi xin trình bày một vài ý-kiến

lien -quan tới đề-nghị của ủy ban Ngân -sách và Tài-chánh liên

hệ tới Ngân - sách của Bộ Quốc phòng. Trước hết , chúng tôi

nhận thấy rằng ủy - ban Ngin-sách đã dì nh rất nhiều thì giờ

đề bầm- định một cách chi - tiết và hợplý ngân sách của Bộ

Quốc-phòng. Ngoài ra , ủy- ban Ngân-sách đã phối hợp chặt

chẽ với ủy ban Quốc-phòng Hạ- viện .

Thế nên hôm trước đến ủy-ban Ngoại - giao đề tham khảo

ý kiến , chúng tôi và Dân -biều Trần-văn-Đôn có đề nghị với

ủy ban là thay vì đi du hành vang ba Châu thì hãy quy định

cho rõ rệt những Quốc -gia nào liên hệ tới các đề tài đoạn

thảo và liên hệ tới nhu cầu thiết thực của quân lực Việt-nam

cũng như của Quốc- gia Việt-nam. Đó là điểm thứ nhứt.

Tuy nhiên , trong 15 Mục mà ủy ban Ngân-sách đề-nghị

cát , thì tại Ủy ban Quốc- phòng hôm trước có một số anh em

đã thảo luận, bột nay chúng tôi xin thưa lại với quý vị là

khi ủy-ban Quốc-phòng chúng tôi họp với ông Chủ tịch ủy

ban Ngân sách và các quý vị trong ủy-bay , ông Chủ-tịch ủy

ban Quốc-phòng là Dân biểu Trần- văn - Độn của chúng tôi đã

trình bày một vài chi -tiết , thư g chưa được đầy đủ vì chúng

tôi chưa kiểm chứng du và một vài thu-cầu của các cơ• quan

liên hệ.

Điểm thứ hai , chúng tôi cũng xin trình với quý vị tăng

việc du hành quan sát ở một số các Quốc - gia không phải là

một sáng kiến riêng biệt của Trường Cao- dẳng Quốc -phòng

Việt-nam mà trong thực tế , chương trình này đã bắt chước,

chương trình của các nước tiên tiến khác.

Một số phái đoàn các nước chậm tiến khác đã tới Sài

gòn về thăm viếng Trường Cao-dẳng Quốc- phòng Việt-nam

trong vòng 3 năm qua. Đó là các phái đoàn Nam- Dương

Đại -Hàn , Trung-hoa Quốc-gia , Nhựt- Bồn và Thái-Lan . Tất

cả các phái đoàn này là đại diện của Trường Cao-đẳng

Quốc-phòng của các nước liên hệ .

Do đó, hộp ney chúng tôi xin phép được trình trước

khoáng đại dè xin ủy -ban Ngân - sách và quý vị tái xét hai

Chương 40 dây . và xin quý vị lỗ-trợ dề- nghị tu -chính của

chúng tôi . Điểm thứ ba , chúng tôi xin pk ép trình với quý vị là như

tất cả chúng ta đều biết , Tổng-thống Việt-Nam Cộng - Hòa

có gửi tư-văn tới các Bộ, Sở đề yêu-cầu hạn-chế tới mức tối

da việc xuất-ngoại, Việc xuất ngoại chi dành cho các việc đi

tham dự hội -nghị Quốc-tế mà thôi .

Đề nghị thứ nhất liên quan tới c ! ương 413 của Trường

Cao-dẳng Quốc-phòng Trước hết , chúng tôi xin chia xẻ

quan -dềm của Dân biểu Ngô-văn -Luôn về một vài sự phí

phạm mà Dân- biều đã nêu lên trong vấn- đề du hành quan-sát

của Trường Cao-đẳng Quốc-phòng, đặc biệt là nhận xét của

Dân-bieu Ngô-văn - Luôn lên- quan tới vấn-dề du hành tại

các nước ở Nam Mỹ hay ở Châu- Âu.

Nhưng ngay sau khi tư- văn đó được gửi tới các Bộ, Phủ

thì Trường Cao-dẵng Quốc-pròng . Qua Bộ Quốc-phòng . đã

trình lên Tổng-thối g là Trường Cao-dẳng Quốc-phòng xin

được tiếp tục chương-trình đã ấn-định trước là trong năm

1972 , các phái-đoàn của Trường vẫn phải đi thăm viếng một

số các Quốc-gia khác trong chương trình huấn-luyện của họ.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng việc thăm viếng các quốc

gia đó không hoàn-toàn cần- thiết cho mục-đích huấn luyện của

khóa V. Nhưng sau khi thao - Juận với một số vị hữu-trách

của Trường Cao-cảng Quốc-phòng , chúng tôi xin phép trình

bày một vài chi- tiet mà chúng tôi được biết như sau để xin

quý vị thẩm định.

Việc này đã được TồR-thống Việt-Nam Cộng Hòa

cấp-thuận và phái -đoàn đã đi thăm viếng một tổ Quốc-gia.

Sau khi tư-văn của Tổng thống đã được thi-hành thì chúng

tôi không có ý lập - luận đề mong quý vị sẽ chấp-thuận quan

điểm của chúng tôi .
Khóa Cao-đẳng Quốc-phòng là một khóa học hằng năm

quy -tu khoảng 40 khóa nh mà phần lớn gồm các Đại-tá và

khoảng từ 5 đến 10 vị Giá m - dốc dân - tự . Một trong từng

khăn của lu gight Lh lọc là phải hoàn tất bài lua-văn vào

Chúng tôi chỉ muốn đi tới một kết luận là nếu trong số

40 kaka -sinh của Trường Cao -dẳng Quốc -phòng có được từ
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hai đến bốn vị , sau những chuyến công- du dù đã làm phí phạm

một phần nào Ngân-sách Quốc-gia mà có khả-năng soạn-thảo

chiến -lược cho quốc-gia Việt-Nam này thì chúng tôi sẽ thích:

le ho.

Tuy nhiên , chúng tôi vẫn mong quý vị hoặc chấp -thuận

toàn bộ tu-chính của chúng tôi hoặc chỉ chấp-thuận một trong

hai đề -nghị vừa rồi của chúng tôi liên-quan tới Chương nói

về Trường Cao-dẳng Quốc-phòng và Chiến- tranh Chính trị.

Ố. TRẦN -ĐỨC-TRONG.

Thưa Quý vị .

Nếu bây giờ chúng ta quá khắc-khe mà cắt toàn bộ 30

triệu của chương -trình này thì chúng tôi thấy rằng chương-trình

đó sẽ bị thiệt hại . Do đó, chúng tôi xin đề-pghị với ủy-ban

Ngân-sách là thay vì ủy-bap xin cắt 30 triệu thì chúng ta chỉ

cắt giảm 10 triệu nhưng phải khuyến-cáo Hành-pháp một

cách rõ rệt tăng : chi đi thăm viếng, nghiên-cứu tại các quốc

gia phù hợp với nhu cầu thực-tế và cấp thời của quốc-gia

và quân-lực Việt-Nam Cộng- Hòa mà thôi . Đó là dề-nghị thứ

nhứt.

Chúng tôi xin hoàn toàn đồng: ý với những lời thuyết

trình của Thuyết-tình- đoàn về chi- phí của Bộ Quốc- phòng

trong năm 1973. Tuy nhiên, có một điểm nhỏ mà chúng tôi

hy vọng sẽ lưu-ý dược ủy-bap Ngân-sách Tài-chánh đề tu

chính án của chúng tôi có thể được sự tán đồng của ủy - ban.

Thư Quý vị ,Đề-nghi thứ hai của chúng tôi liên quan đến Chương

432 nói về Chiến - tranh Chính-trị.

Chúng tôi muốn nói đến Chương 33 của Cục Xã-hội .

về kinh phí của Chương này . ủy ban Ngân- sách dà

nghị cắt 264.733 . 00$ trong đó 200.0 0.000$ dành cho

vấn đề khai-quang . Riêng trong kinh -phí 647.733,000$ mà

ủy - ban cắt có 59.233.000 $ về vật- liệu và dịch- vụ và

5.500.000$ về máy móc.

Chương 433 dành một ngân- khoán là 496.386,000 $

cho Cục Xã hội, trong đó điều về chi-phí nhân - viên chiếm

hết 214.749.000 $ đề trả lương bổng cho 2.017 nhân-viên

mà năm 1972 không có dự trù , vì đó là số phân-viên dân -chính.

Đối với kinh-phí này , chúng tôi đề nghị cắt tròn

200.000.000$ mà thôi , nghĩa là giữ lại 64.733.000$ vì

việc ngưng bạn có thể sẽ đến trong một ngày gần đây , do

đó, công-tác chiến tranh chính-trị trong quân- đội càng trở

nên quan-trọng .

Chúng tôi xin nhắc lại 234.749 100$ của điều chi

dành trả lương cho nhân viên dànhchính, chưa kể những quân

phân phục-vụ tại Cục Xã hội. Trog khi đó , kinh- phí trợ :

cấp diều hành các cơ sở xã-hội cứu-trợ vv.. ghi ơn điều

3 chỉ có 167.073.000$ mà thôi .

Chúng tôi nghĩ rằng dù quý vị chấp-thuận đề-nghị của

chúng tôi là cấp trở lại cho công- tác chiếntranh chính- tri

nên khoản 64.733.000 $ thì ngân-khoản đó vẫn còn thiết

rất nhiều , nếu tính-trạng ngưng bắn xảy ra .

Chúng tôi không tưởng tượng tôi là thành lập Cục Xã

hội làm chi mà tôi đã số thận- riệp làm việc ở đó hưởng một

số lượng gấp ba lưới số chi -phí dành để điều hành những

công tác xã hội . Điều đó chẳng khác nào chúng ta tổ -chức

một cuộc lạc -quyên dà cứu trợ nạn nhân chiến cuộc nhưng

chúng ta chỉ lạc-quyền được 700.000$ trong khi chi phí

điều hành lên tới 1.000,000 $.

Vì vậy , chúng tôi hy-vọng rằng ngoài số tiền 64.733.000$

này, trong tương-lai , nếu Bộ Quốc-phòng có đề-pghị một

ngân-khoản bồ-túc nào đó liên quan tới chiến-tranh chính

trị thì điều đó không hoàn toàn ngược lại ý của chúng tôi . Như vậy , chúng tôi nghi rằng chúng ta dành 1 000.000$

đó dề cho nạn nhân chiến cuộc thì có lẽ có nghĩa lý hơn là

chúng ta tổ- chức cuộc lạc-quyên vừa mất công mà chỉ thân

vào được 700.0 00$ mà thôi.

Chúng tôi cũng xin nói rằng ngày hôm nay , chúng tôi

xin giữ lại 64.733.000$ không có nghĩa là trong tương -lai

phu -cầu này không cần thêm Ngân-sách nữa .

Vì vậy , về kinh phí dự-tiù đề tuyển dụng 2.017 nhân-viên

cho năm 1973 là 214,749.00 $, chúng tôi kính đề-p8bị cắt

100.000.000 $ đề chuyền 100.000.000$ này sang điều 3 đã

được ấp- định rõ rà 8 là để điều hành các cơ sở xã- hội cứu

trợ và sinh hoạt con em của tất cả các quân-phân trong các

doanh trại .

Hơn nữa ngay khi vừa nhận được tin ngày 26-10-72

có thỏa hiệp-an giữa Bắc-việt với Hoa-kỳ thì chúng tôi thấy

1ằng đã có công- tác hết sức bất ngờ mà có lẽ quân - đội chưa

hề dự -tù, hay nếu có , nhưng chưa thành chương trình thực

tế , đó là trong tuần qua , như quý vị đã biết , có 7.000

Sinh-viên Si-quan đã phải tạm ngưng huấn- luyện tại các

quập- trường Thủ-đức, Đồng- dế , Võ bị Đà - lạt và Chiến

tranh Chính-trị để lên đường đi về xã ấp chuẩn bị cho cuộc

dấu-tranh chính -ti với Cộng - sản tại xã ấp . Những nhu cầu

bất thường này, tôi chắc chắn rằng sẽ còn xảy ra nhiều hơn

dứa .

Như vậy , kinh-phí ở điều 3 sẽ được tăng lên là

267.173 0 $ nghĩa là kinh - phí của điều 1 chỉ còn lại

114.749.000$ mà thôi .

Vậy, chúng tôi xin tóm tắt hai đề-nghị tu -chính của

chúng tôi như sau : thay vì ủy ban Ngân-sách đề nghị cắt

kinh-phí của Bộ Quốc -phòng còn lại 225.426.287.200 $ thì

chúng tôi xin tu -chính lại thành 225,51.020.000 $ .

Tóm lại , chúng tôi xin bày tỏ sự khâm-phục cũng như

sự hoan nghênh của chúng tôi đối với những khuyến cáo của

Ủy-ban Quốc-phòng Hạ-nghi-Viện , đồng thời chúng tôi cũng

xin tán đồng ý kiến của đồng viện Vi-công ngày hôm qua về

kế hoạch vợ lính phải có vườn ” như “ Người cày có ruộng ” ,

Chúng tôi không hy- vọng rằng quý vị hoàn-toàn dồi 8-4

với chúng tôi trong cả hai đề nghị tu-chính , cho nên chúng

tôi chỉ xin quý vị thông-cảm để giúp cho hai cơ-quan trên

được thêm phương- tiện làm việc.

Ngày hôm qua , trong bài phận- định về toàn Bộ Ngân

sách 1973 , chúng tôi có tình-bày rằng dù chúng ta đang ở

trong tình - Uạng chiến tranh, nhưng hòa bình có thể đến bất

cứ lúc nào , có thể là rất gần đây, và khi hòa-bình đến, chẳng

lề chúng ta cho giải tgủ 1 gay 1,100,000 quân nhân,
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Thứ hai , trả tiền cho việc thuê m rớn mà Nha Quân•

sản sẽ điều chỉnh vào năm 1973 ,

Nếu vậy , chúng ta sẽ tạo một sự xáo trộn trong xã hội

và có thể chúng ta không ứng phó kịp thời khi tính -bình biểu

chuyềa , còn nếu không , chẳng lẽ chúng ta giữ lại quân -số

1.100.000 lính dưới cờ để nuôi ăn hay sao ? Thứ ba , kinh - phí dự trù sẽ thuê mướn nhà trong năm

1973 .

Do đó, chúng ta cần thiết lập ngay một đầu cầu đà

chuẩn bị cho hòa-bình , chuẩn bị cho sự sản-xuất cũng như

chuẩn bị cuộc sống cho 1.100.000 lính và vợ con của họ .

Thưa quý vị , trong số tigh-phí 280.000.00 $ da thue

nhà chỉ có 186.000.000 $ là thật sự cần thiết , vì số kinh

phí còn lại chỉ dự-trù là sẽ sử-dụng và đối với đất đai thì

cũng vậy .Vì vậy, chúng tôi hoan -nghinh đề-nghị của bạn Vũ-công

ngày hôm qua là dành ba triệu mẫu đất hoang dã cấp phát

cho gia đình của 1.100.000 quân lính này , để họ có thể có

phương tiện tự -túc mà sinh sống được, nghĩa là khi hòa -bình

đến, chúng ta không phải lo âu gì về vấn đề 1.1000.000

lính nên cho giải -ngu hay không cho giải ngủ .

Thưa quý vị , trước chúng tôi , một công việc đã nói

răng tại thị -xã Nha-trang có rất nhiều nhà được dành cho

quân-đội sử-dụng. Tôi muốn nói tới những căn nhà rất đẹp

được xây cất trên những con đường đẹp nhất của thị-xã

mà tôi có dịp đi qua .

Từ trước đến nay, chúng tôi nhận thấy những đề-nghị ,

những khuyến cáo của Hạ-nghi-viện nói riêng và của cơ -quan

Lập- pháp nói chung gởi qua Hành- pháp đã như gió thoảng

mây bay , chẳng bao giờ được xem đến , cho nên ngày hôm

nay với những đề nghị những khuyến cáo của chúng tôi và

của ủy-ban Quốc-phòng , chúng tôi ước mong sẽ được Hành

pháp chú ý phần nào và đừg để cho nước đồ lá khoai . ”

Những căn nhà đó , thuộc về tài -sản của quân-đội , nhưng

được dùng làm nơi nghỉ mát cho các cá nhân riêng sẽ được

chi dinh từng tên của một vài vị tướng lĩnh , hoặc để làm

nơi nghỉ ngơi riêng rẽ cho gia đình của một vài tướng lãnh

hay các sf-quan cao cấp . Thế mà số tiền thuê mướp và bồi

hoàn cho những căn nhà đó , Ngân -sách Quốc-gia phải dài

thọ . Đó là về vấn -đi nhà cửa .

Ô. NGUYỄN-TRONG-NHO.

Thưa Quý vị.

Về vấn-đề đất đai , chương này dự trù số tiền giải -tỏa

đất đai do sự nới rộng các căn -cứ mà đồng minh Hoa-kỳ đã

chiếm đóng. Theo một vị đại -diện của ủy-ban Quốc- phòng

chắc chắn có thẩm quyền nhiều hơn chúng tôi về vấn- đề quân

tự đã cho biết là viện ảnh của một cuộc ngưng bắn rất gần.Là một ủy-viên của ủy ban Ngâ1-8ách , chúng tôi đã cùng

với ủy-ban cứu xét rất thận trọng Ngân-sách của Bộ Quốc

phòng. Tuy nhiên , sau khi xem lại phần chi tiết của ngân

sách Quốc-phòng . chúng tôi thấy vẫn còn một vài khoản chi

tiêu có tính cách lãng phí và phi lý .

va

Sau đây, chúng tôi xin đề cập đến chương 416 về Nha

Quân " ản.

Vì vậy , đồng viện đó còn khuyến -cáo là để điều-chiah

Ngân-sách Quốc-gia liên quan tới Bộ Quốc-phòng phải làm

sao cho thích hợp với tình - trạng sắp xảy ra . Như quý vị biết ,

ngày hôm nay đã có 500.000 quân Hoa Kỳ rút lui và các

căn-cứ quân sự do đồng minh để lại rất nhiều cho nên việc

quân-đội của chúng ta chiếm đóng trong các căncứ đó , theo

chúng tôi thật vô cùng khó khăn.

Thưa Quý vị .

* Nha Quân-sản là một cơ quan quản trị tất cả các nhà

cửa , doanh trại thuộc về quân đội . Chúng tôi xin cứu xét điều

3 của chương này .

Chẳng hạn như căn cứ Chu- lai . Căn -cứ này rộng mênh

mông . chúng tôi không hiệu quân số dâu để chúng ta chiến

đóng cho hết các căn-cứ nói trên nó là chưa nói tới kỷ

thuật phòng thủ của chúng ta .

Điều này chia làm nhiều phần :

- Phần thứ nhất là thuê nhà . Trong phần này, có những

khoản chi phí dự trù dề trả tiền cho các hợp đồng thuê mướn

còn hiệu lực đối với các bất động sản đang được thuê mướn ,

hay nói đúng hơn là đi thuê mướn và có hợp đồng.

Một căn-cứ gần đây của chúng ta là căn-cứ Long-bình ,

một căn-cứ quân -sự to lớn nhất của Hoa-kỳ mà ngày hôm

nay đã trao trả cho Chánh-phi chúng ta nhưng không được

sử dụng trong mục-tiêu quân -sự mà được chuyên sung lãnh

vực dân-ự để lập thành một khu ky-nghệ gì đó,

Thưa Quý vị ,

Phần thứ hai là các bất động sản hiện đã bị chiếm

dụng để điều chỉnh và trả tiền trong niên khóa 1973.

Phần thứ ba là các bất động sản thuê mướn được

dự trù sử dụng trong niên khóa 1973.

Nếu dọc toàn thể những chi -tiết về ngân sách dành cho

Nha Quân-sản, chúng ta sẽ thấy Nga Quân -sản không làm

gì cũng như không bồi thường cho ai một đồng bạ : nào cả ,

vì trong kinh-phí này , họ đã ghi cả những hợp-dông . cả những

quyết định được chấp-thuận trong năm 1970 nhưng cho tới

năm nay vẫn chưa thanh-thỏa. Năm 1960, năm 1970, cũng

như năm 1972 chưa thanh-thỏa mà lại xin thêm kinh-phí và

nói rằng đề năm 1973 vẻ thanh thỏa .

Phần thuê đất cũng chia làm ba phần tương tự.

Tóm lại , với kinh phí mà chúng ta sẽ cấp cho điều 3 ,

Nha Quân- án vé dùng đề :

Thứ nhất , bồi hoàn cho việc thuê mướn nhà đất đối

với các hợp-đồng đã được phép lý với tư nhân, nghĩa là

đang thuê mướn và đang sử-dụng :

Chúng tôi nói như vậy là chúng tôi muốn yêu cầu quý

vị chấp-thuận một nguyên-tắc là những căn-cứ quân- sự nào

của đồng -minh trao trả cho chúng ta , nếu chúng ta không sử

dụng trong mục-tiêu quân-sự thì chúng ta có nghĩa vụ phải
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hoàn trả lại cho nhữn , người dân là sở hữu-chủ của vùng

där dai 36 .

Thưa quý vị , chúng tôi cung R x nói thêm lỗ có một ngân

khoản mà trước đây ủy ban Ngân-sách đã đề - khi cắt bỏ , đi

là tỷ bạc dành cho việc mua thuốc khai quang . Ủy ban

chúng tôi thấy rằng việc khai - quang lúc này là một việc không

cầu-thiết và tác - dụng của thuốc khai -quang hiện còn hiệu lực

đủ cho thu- cầu an-ninh .

Tôi xin minh xác cùng quý vị là chúng tôi không lẽ

quen biết với bất cứ một sở hữu-chủ của vùng đất đai nào

liên hệ tới các căn-cứ đó. Theo chúng tôi , đó là quyền tư .

hữu của dân chúng mì chúng ta cần phải tôn-trọng , nhất là

từ xưa đến nay chúng ta không trả cho họ một đồng bạc nào cả .

Trước khi chúng tôi lên phát- hiều, một đồng viện đã cho

chúng tôi một tài liệu là Chi-khu Di-xuyên ở Quản-nam đã lấy

một căn nhà để làm Văn-phòng cho Chi-khu từ năm 1968

mà không trả tiền thuê mướn cũng như không bồi thường

thiệt hại cho chủ nhà .

Nhưng , sau đó, ủy-ban đã xét lại vì có lời yêu-cầu của

ty-ban Quốc-phòng nên đã chuẩn cấp 1 tỷ bạc dùng để mus

thuốc khai -quang . Như vậy , vì nhu- cầu quân-sự mà ủy-ban

Quốc- phòng đã nêu ra , ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh đã chia

thuận , và chúng tôi , với tư cách là một ủy viên, bắt buộc phải

tuân theo quyết-định của ủy-ban , nhưng chúng tôi cũng muốn

khuyến cáo Bộ Quốc-phòng về việc sử dụng thuốc khai-q8ang .

Sở hữu chủ của căn nhà đó là một thường dân đã nhờ

vị đồng việc trên can- thiệp cũng như đã khiếu - nại lên C:i - khu

Trưởng sở tại nhưng vị Chi -khu-trưởng cho biết rằng không

có căn nhà đó . Vị đồng việc của chúng ta đã mời ông Chi

khu -trưởng tới nơi và chỉ cho thấy căn nhà nói trên, nhưng

cho tới ngày hôm nay , người ta vẫn không nhìn nhận có các

nhà đó mặc dầu họ nhìn thấy căn nhà ,

Theo các tài liệu khoa học mà chúng tôi đã được đọc ,

tác-dụng của thuốc khai -quang sẽ kéo dài trên 10 năm trên

những đất đai đã được sử dụng. Tại Hoa - Kỳ cũng như tại

hầu hết Quốc-gia trên thế- giới, người ta đã tuyệt đối cấm

chi sự sử- dụng thuốc khai quang màu vàng , bởi vì thuốc khai

quang màu vàng không những có tác dụng tai-hại đồi -với cây

cỏ , mà còn có tác-dụng vô cùng tai hại đối với các loài vật

và con người.

Nói như vậy để thêm một lần nữa , chúng tôi cho toàn

thể quý vị động viên thấy rằng Nha quân -sản phải chăng vì

đã quản - một tài- sản quá vi -đại bao gồm toàn vẹn các căn

cứ , kể cả các nhà dùng làm nơi nghỉ mát , làm các tư-gia cho

các vị vi -quan cao cấp , nén họ đã quên đi nghia- vụ của họ

là phải thanh-thỏa sự bồi thường thiệt hại và sự bồi thường

giải tỏa và phải trả tiền thuê mướn cho dân chúng ? Đó là

điểm thứ nhất .

Thốc khai quang màu vàng, nếu được sử -dụng ở những

nơi có loài người sinh sống, sẽ có thể làm cho các sản-phụ

sinh ra những quái thái . Còn tại Hoa -kỳ , thuốc khai quang

màu trắng cũng như là một thứ thuốc bị cấm chi .

Điểm thứ hai , chúng ta không thể nào chấp thuận cho

Nha quân-sản gia-tăng một tinh-phí nào để mở rộng thêm

quân- sản, nghĩa là mở rộng thêm tài sản mà họ gọi là của

Quân-đội . Tôi nghĩ rằng đã tới lúc phải trả lại cho dân chúng

những tài-sản nào được sử-dụng vào những mục tiêu không

phải là công ích .

Bởi những lý do nêu trên , chúng tôi chỉ muốn thuyềa

cáo Bộ Quốc-phòng một điều rất nhỏ , vì chúng tôi nghĩ không

nên nói nhiều về vấn-đề thuốc khai -quang trong lúc này. Chúng

tôi xin khuyến-cáo Bộ Tổng Tham- mtru và những cơ - quan có

trách nhiệm sử-dụng hãy tìm mọi cách tránh gây tai họa khi

cần phải sử dụng thuốc khai-quang đối với ruộng vườn và cây

cỏ tại những vùng 80 -ninh . Chúng tôi muốn nói là các cơ

quan có trách nhiệm trong việc sử dụng thuốc khai quang hay :

1 )– Ấn-định những vùng có thể dùng thuốc khai -quang .

Nên dùng thuốc này tại những vùng biên giới hay những mật

khu của Cộng- sản.

Tôi chấp-nhận việc trung dụng đất đai để có thể sử.

dụng làm những đồn bót giữ gìn an - nin , nhưng tôi không

chấp-nhận trưng -dụng một căn nhà để làm nhà cho một ai.

quan; đồng thời tôi không thể nào chấp nhận một vài khoản

chi thuộc chương này , thí dụ họ giải tỏa một khu đất ở Gò

vấn đề làm trại gia-binh cho một số nữ quân-nhân của một

tieu-doàn nào đó , cũng như dự-trù giải tỏa một khu đất ở

Hóc-môn trong năm 1975 , và giải tỏa một khu ruộng vườn

và nhà cửa của đồng bào tại Hóc-môn để làm một trại gia

binh cho tiều-đoàn ky-binh nào đó .

2)- Không nên dùng những thuốc khai-quang đã bị

cấm chi tại các nước văn -minh .

Bố là hai đề nghị có tính cách khuyếa-cáo của chúng

tôi ,

O. NGUYỄN BẢ.LƯƠNG,

Như vậy , chúng tôi xin hỏi những người ở trại gia đình

đó lẻ sống trong lòng nhân -dân hay là sẽ sống trong lòng

người thù địch , vì nếu những người trong trại gia binh có

thể sống nơi đó, thì những người dân lại càng có thể sống tại

đó hơn.

Vì vậy , tôi không chấp nhận nguyên tắc truất hữu quyền

tư hữu , quyền sinh sống của người dân tại một nơi để đem

quyềa đó ban phát cho những người khác.

Hôm nay, chúng tôi xin phép lên diễn đàn đề binh- vực

cho một số quân nhân nghèo mà đông con , Chúng tôi kính

đề- nghị với ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh một biện -pháp gia

tăng phụ-cấp cho những gia- đình đông con , từ cấp tá trở

xuống trong quân đội .

Chúng tôi thấy rõ nối thống khổ của những gia đình

quân nhân đồng con , phải nuôi con ăn học cho được cho

đáo. Nếu người nội trợ không biết mua bán kiếm chút ít

tiền bù đắp vào khoảng trống của số dự chi hàng thánỹ . thì

họ thật khó mà cho con ăn học .Một lần nữa , tôi xin nhắc lại là tôi hoàn-toàn tán đồng

việc trưng dụng đất dài ngày cả sự trưng -dụng không phải

bồi thường để làm những đồn bót , làm nhưng có điều anh

ninh hoặc dùng vào những việc có tính cách hữu ích . Vì sau

khi xét lại khoản này , tôi xin đề nghị với ủy ban cắt 300 việu

điều 3 của Chương 4 : 6 .

Trước tình trạng bị đát của giới quân nhân có dông

con mà lợi tức lại ít ỏi , chúng tôi kính đề nghị ủy ban ngâu

sách và Tài-chính pb đeg biện pháp sau đây mà chúng tôi

gọi là biện pháp công bảng và nhân đạo :
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1 ) - Hoặc lấy một phần trong tổng số ngân khoản cắt

giảm đề trợ cấp cho các gia đình đông con từ cấp Thiếu tá

trở xuống. Từ đứa con thứ sáu , mỗi đứa đượ: hưởng

một phụ cấp trội hơn (tùy Bộ Quốc- phòng ấn định) , chả g

hạn như thêm 1.000$ mỗi đứa đề cho các con em được nuôi

ăn học tương đối không quá thiếu kém.

421 , và có trong ba Chương đó, ủy -ban Ngân Ách Thi

chánh đều chấp -thuẫn giữ nguyên tố dự -chi do Hành-pháp

đề nghị .

2) - Nẵu đề nghị trên không được chấp thuận , chúng

tôi đề nghị một biện pháp khác là xa ủy-bag Ngân-sách Tài

chánh khuyến cáo Bộ Quốc-phòng nên nâng đỡ các gia đình

đông con từ cấp Thiếu tá trở xuống bằng một ngây-khoảo sẽ

được ghi vào ngân sách bổ túc chắc chắn là sẽ có sau này.

Chúng tôi xin nói trước với quý vị là chúng tôi làn

đây không phải đã đề nghị cắt giảm . cũng không có mục

đích xin gia tăng ngân -sách về một khoảo nào cả . Chúng tôi

chỉ lên đây để nêu một vài thắc mắc liên-quan đến ba Chương:

419, 420 và 421 , Bs là các Chươn ; nói về lương bồng của

Chủ lực- Quân, Bia -phương -quân và Nghĩa-quân.

Kính thưa ông Chủ tịch ,

Quan-niệm đầu tiên của chúng tôi là Ngân - sách Quốc

gia tài-khóa 1973 là một Ngân sách nặng về chiến - tranh Khi

quý vị đang bàn về một Ngìn-sách chiến tranh tại diễn-dan

Quốc-hội thì bên kia trời Âu , những hy vọng và Hòa- bình

đã ló dạng .Kính thưa Quý Đồng- viện .

Ngoài lý-do nhân đạo và công bằng vừa nổi trên , chúng

tôi mạnh dạn đạt đỉa ủy ban Nân -số sh và Tui -chú ch đề.

nghị nói trên vì lý do cuộc đấu tranh chính trị về sau cần

phải có yếu tố nhân số . đồ làm hậu thuẫn.

Chúng tôi còn nhớ trước đây Dân-bieu Trần -văn - Âu đã

đưa ra một vài khuyến -cáo đã yêu- cầu Bộ Quốc-phòng có

những k-boạch hòabình tiếp theo những kế -boạch chiến

tranh. Sở di chúng tôi cho rằng đây vẫn là một Ngân- ách

chiến tranh , vì nó không khác gì Ngân -sách năm 1972.

Miền Nam chúng ta , đất ho 1ng vu chưa khai thác còn

rất nhiều và dân số tươ1g đối ít so với dân số miền Bắc, cho

nên chúng ta không sợ nạn nhân mãn, trái lại , chúng ta nên

khuyến khích các gia đình 4 ng con đề trong một ngày gần

đây, chúng ta có điều kiện thuận lợi mỳ bước vào giai đoạn

đấu tranh chính trị rất gay go với miền Bắc.

Sang năm 1973 , chúng ta vẫn duy-trì quân số 1 090 291

người có nghĩa là chúng ta muốn duy-trì một quân số đó

chiến -đấu, mặc dầu đã có một vài tia hy vọng tiến đến

Hòa-bình.

Kính thưa ông Chủ-tich .

Tuy nhiên , chúng tôi xin hỏi quý vị trong ủy-bao Ngân

sách Tai-chính là quý vị có được trả lời đầy đủ về những

Con số của Chủ -lực- quân, Địa -phương-quận 1 Nghĩa-quân

hay không ?Kính thưa Quý đồng viện ,

Nhân tiện , chúng tôi xin hỗ trợ ý kiến của động viện

Nguyễa-trong- Nho và xin thưa cùng quý vị rằng thuốc thai

quang rất tai -hại , không những đối với cỏ cây mà còn đối

với sinh- vật nữa .

Tại sao trên tất cả các chiến -trường, lúc tôi động, lúc

lăng du, quân -số khi tăng khi giảm , mà quân số năm 1972

vẫn giống hệt quân số năm 1973 ? Xin quý vị giải thích cho

chúng tôi thắc mắc đó . Đó là điều thú nhút.

Chẳng hạn như tại miền Tháp- mười, dân -chúng đã tham

van rằng mấy năm sau này cá , tôm rất ít , không đủ cho dân

chúng dùng. vì thuốc khai quang đã giết sạch những con cá

lớn làm cho cá không kịp anh sản thêm .

Điều thứ hai là Ủy- ban Ngân-sách Thi - chánh đã đe -nghi

khoáng- đại chuẩn cấp cho Ngân-sách Quốc-phòng một ngân

khoản là 225,426.287.00 $ Chúng tôi xin hỏi con số đó

đã đáp ứng đúng mức chánh-sách quốc-phòng của Quốc-gia

này chưa ?

Bởi vậy, nếu có sử-dụng thuốc khai quang, chúng tôi

yêu-cầu nên sử-dụng ở biên giới hoặc ở những vùng nào có

nhiều Việt- cộng, chớ nếu chúng ta cứ tiếp-tục dùng thuốc

khai quang bừa bãi , thì hậu quả sẽ rất tai hại cho mùa

màng và cho sinh vật như cá tôm trong Đồng Tháp” mười

chẳng hạn .

Nghĩa là với kinh phí đó chúng ta có được đầy đủ những

phương -tiện về quân số , về vu-khí , và tất cả những phương

tiện khác và đương đầu với bên kia chưa ? Bởi vì cách đây

mấy ngày, chúng ta vừa phải biểu quyết thông qua Ngân

sách bồ-tác năm 1972 ? Lý do khiến chúng tôi đã biểu quyết

chấp-thuận Ngân-sách bồ -túc là vì có cuộc tấn công của Công

sản Bắc-việt vào đầu tháng 4-1972.(Vo tay)

. NGUYỄN-VĂN-PHƯỚC.” Đối với Ngân sách 1973 , chúng tôi xin Ủy ban Ngân

sách Tài-chính cho biết là con số 225,426.287.000$ đi thề

hiện đầy đủ một chánh-sách quốc-phòng chưa và đã sẵn sàng

để chiến đấu với bºn kia chưa ?

Chúng tôi đã qua hai ngày thảo luận Ngân-sách Quốc

gia tài-khóa 1973. Đáng lẽ , chúng tôi chưa lên diển-đàn giờ

này và chúng tôi phải đợi đến giờ phút cuối , nghĩa là sau

khi chúng ta đã bàn xong nga 1-sách quốc-gia lúc đó, chúng

tôi mới trình bày với quý vị cảm quan của chúng tôi đểi với

ngºn -vách quốc gia năm 1973 .

Hay một ngày nào đó , chẳng hạn một tháng nữa đây .

nếu có một cuộc tấn công tương tự của bên kia thì toàn -the

Quốc-hội chúng ta sẽ phải cùng nhau ngồi lại để bieu - quyết

một ngânsách bố-tác khác ? Đó là điều thắc mắc thứ hai

của chúng tôi .EM

1

Tuy nhiên, lúc bạn đến ngân-sách Bộ Quốc- phòng.

chúng tôi thấy ngayrằng ủy- ban Ngân -sách Tài chínhHà

nghi - viện tỏ ra ngại ngùng, không muốn đề-cập đĩa , bay

nói đúng hơn không dám đề-cập đến các Chương 419, 420 ,

Điều thứ ba là chúng tôi muốn đề- cập đến các điều 5

trong ba Chương : 419, 420 và 421. Đó là điều nói về trợ

13
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cấp tử tuất và mất tích tính theo nhu-cầu . Đây là một điều

bất hạnh cho chúng tôi, vì chúng tôi không ở trong ủy-ban

Quốc phòng cũng như không được ở trong ủy-ban Ngân -sách

Tài-chánh , nên chúng tôi không hiểu rõ .

chiān đấu của họ kém đi phần nào , vì thường thường , những

đơn vị họ chiến đấu . những đơn vị họ chi -huy . không có

đơn vị nào đủ quân-số ấn định.

Như vậy, Bộ Quốc-phòng đã có mở những cuộc diều

tra nào chưa ? Và con số 1.100.000 người có phải là quân

số hiện có trong quân-lực chúng ta hay không ?

Vì vậy chúng tôi ước mong ủy-ban Ngân-sách Tài-chinh

giải thích cho chúng tôi biết đối với những điều 5 của cả ba

Chương đó, ủy-ban có được Bộ Quốc phòng trả lời một

cách đầy đủ hay không ? Điều 5 trong cả ba Chương 16

đều là những khoản dự thi và trợcấp tử-tuất và mất tích

tính theo nhu-cầu .

Đề kết-luận phần này, chúng tôi xin phép mượn lời

nói của một vị lão thành quen biết với chúng tôi đã nói rằng

“ nếu quả thật quân -lực Việt-nam Cộng -hòa có được 1.100.000

người thì không bao giờ có các cuộc tấn công của Cộng-sản

Bắc-việt hết ” . Thành thật cám ơn ông Chủ -tich và quý vị .Bây giờ, chúng ta chưa bước sang năm 1973 mà ko

đã biết được số người sẽ chết và mất tích đề dự-chi số tiền

trợ cấp này ? Chúng tôi cugg không biết nhu-cầu nói trên

là phu- cầu gì ? Một điều nữa là hiện nay , chúng ta có ba

loại lính : Chủ-lực-quân , Địa-phương-quân và Nghĩa quân .

(Vỗ tay )

O. CHŮ-TICH

Chúng tôi đề nghị với quý đồng- việc là sau phần phát.

biểu ý kiến của đồng- viện Trần- văn -Sơn , chúng tôi sẽ trao

lời cho ủy ban duc-kết .

Và chủ-lực- quân, chúng ta có vào khoảng 619.780

ngưởi , Địa-phương-quân : 274.111 người và Nghĩa-quân :

206.496 người. Nếu như chúng ta bảo rằng những kinh-phí

dự ở điều 5 trong tất cả ba chương đó là số tiền dự trù đã

trợ cấp cho các binh-gi sẽ mất tích hay tê thiệt mạng tại

chiến-trường thì những số thể hiện bằng tiền đó được tính

căn - cứ trên những điểm nào ?

6. TRẦN-VĂN-SƠN.”

Nếu số tử-tuất và mất tích được dự trù như nhau giữa

chủ lực-quân và Nghia-quân thì ít nhất phải có một tỷ lệ bách

phận nào đó. Cuốn Ngân- ách không cho ta một con số đặc

trưng về số bách phân đó.

Trước hết chúng tôi có lời xin lỗi Chủ-tụ đoàn và quý

vị vì trời đã về chiều và nhiều người đã mệt mỏi mà tôi vẫn

lên lải nhải phát-hiều , nhưng vì có một vấn-đề mà hai bạn

đồng viện chúng tôi là Dần -bều Ngô- ván - Luôn và Dâu - Điều

Trần -văn- An đã đề cập đến đó là vấnđề Trường Cao đẳng

Quốc -phòng nên chúng tôi xin phép góp vài ý kiến trước

khoáng đại .

Chúng tôi xin nhắc lại về Chương 419 : Lương bồng

Chủ -lực -quân , tiền trợ cấp dự trù ở điều 5 là 2.125.951.000 $

với quân số hiện có là 619.780 người.

Dân - biều Trần -văn- Ân, trong phần trình bày , đã chứng

tỏ có một cái nhìn rất rõ ràng về sinh-hoạt của Trường Cao

đẳng Quốc- phòng mà chúng tôi cũng may mắn được biết đôi

chút .Về Địa - phương - quân , tiền trợ cấp tử - tuất là

1.790.232.000$ . trong lúc đó quân số là 274.111 người.

Về Nghia-quân , sổ trợ cấp đó là 1.026.521.000$ và

quân số là 206.490 người.

Tại Trường Cao-đẳng Quốc-phòng cứ mỗi khoá, các

khoa-sinh được xuất-ngoại thăm viếng một vài nước gọi là

đề bồi bổ kiến-thức và thu -thp tài-liệu cho luận án ngắn

ngắn mà họ phải tình lên Ban Giám-đốc vào cuối khoá.

Chúng tôi xin hỏi Ủy-ban Ngân-sách Tài -chính là Bộ

Quốc- phòng có cho biết họ đã căncứ theo bách phân nào

đồ tính ta số tiền trợ-cấp từ-tuất và mất tích đó hay không ?

Nếu tính theo bách -phân đầu người thì chúng tôi xin làm

một bài toán chia và quý - vị sẽ thấy ngay sự không hợplý về

cách phân chia số tiền đó .

Như bạn. Ngô -văn - Luôn đã nói , cũng có nhiều lúc , Ban

Giám-đốc nhà trường đã chọn cho khoá sinh đi đến những

nước với tính cách là du lịch hơn là tính cách nghiên cứu ,

Tuy nhiên , cũng có một số Quốc- gia có vài cơ cấu tổ chức

tương tự như Trường Cao -dẳng Quốc-phò 1g của chúng ta ,

thì tự thăm viếng những trường đó , những nước đó , đôi khi

cũng hữu ích thật .
Đối với Chủ-Jực-quân , chúng tôi thấy rằng bều đem số

tiền thy chia đều thì được 3$5 trên một đầu người lính ,

qua Bia-phương-quân tới 6$ trên một đầu người lính, và

qua Nghĩa- quân thì 5 $ trên một đầu người lính . Như vậy.

chúng tôi thấy không có một sự dự trù hợp-lý ở điều 5 trong

các Chương 419, 420 và 421 .

Có điều chúng tôi không đồng ý với bạn đồng viện Trần

văn-Âu là khi bạn cho rằng việc thăm viếng những nước gần

chúng ta ở Áchâu có những cơ cấu tổ chức tương tự như

Quốc-gia chúng ta thì không thể nào thiếu được cho sự soạn

thảo luận án . Thật ra , luận án này chỉ là một cái luận án

nhỏ mà người Mỹ thường gọi là một cái tPaper ” .Trở lại quân-số 1.100.000 người của quân-đội chúng

te , chúng tôi chấp-nhận rằng khi Ngân sách Quốc-gia vẫn

đặt nặng vấn -đề Quốc-phòng thì chúng ta vẫn cần duy-tri

quân -số 1.100.000 người đó , nhưng, chúng tôi không biết

ủy- ban có đặt vấn-đề yêu- cầu Bộ Quốc-phòng áp-dụng những

bện-pháp nào để điều tra kỹ -lượng quân-số hiện có cho thật

chính xác không ?

Chúng tôi may mắn được cho xem một vài luận án phư

vậy và cũng được nói chuyện với một vài vị đã tham gia lớp

Cao đẳng Quốc-phòng đó, thì tất cả đều xác nhận rằng đãde

làm một luận án phở vậy , khoá sinh chỉ cần theo dõi những

buổi thảo luận tại Trường một cách đầy đủ , ghi chép một

cách chu đáo , và chỉ cần nghiên cứu thêm những sách vở đã

sắa có tại thư viện Trường là đã có thể làm được luận án

rồi ,

Khi chúng tôi về thăm đơn - vị thì một số cơ quan, một

số bạ- si -quan bạn thân của chúng tôi đã bảo rằng khả-năng
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Dân -bều Trầa- văn -Sơn đề -nghị :Chúng tôi cũng được cho biết rằng trom những chuyến

gọi là đi thăm viếng thì thường thường những giờ nghe

thuyết trình về tổ chức và những việc tiếp nước đã làm mất

rất nhiều thì giờ .

Về Chương 412 , xin tái cấp 120 triệu dành để trả

tiền bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân các tai nạn xe

cộ của Bộ quốc-phòng.

Vì vậy , không một ai có thể dùng chút thì giờ dư nào

trong chuyến du hành quan sát ở ngoại quốc dề bén mảng

đến thư viện của Trường đô hay của nước đó mà nghiên cứu

thêm . Điều đó , tôi nghĩ rằng những ai đã từng xuất ngoại

nhiều đều có kinh nghiệm tương tự.

-Về Chương 416, Quân-sản , giảm số tiền 80.000.000$

đề bắt buộc Bộ Quốc-phòng phải hoàn trả cho các gia đình

có nhà cửa bị chiếm dụng.

- Về Chương 432 , xin tái cấp 200.000.000$ cho việc

bồi thường chiến tranh.Vì những lý trên , chúng tôi thấy nếu nói rằng các cuộc

xuất ngoại đều hoàn toàn vô ích thì không đúng , nhưng nếu

nói rằng nó rất cần thiết cho luận án cuối khoá , tôi thấy cũng

không hẳn là đúng. Trong hoàn cảnh nghèo nàn khốn khổ của

chúng ta , những cuộc du hành như vậy nên bỏ đi là phải .

Dân-Điều Trần- văn- Âu đề-nghi :

Thưa quý vị , những khoi sinh của Trường Cao đẳng

Quốc-phòng , nếu là quân -nhân, thì ít nhất phải là Đại tá,

nếu là dân sự thì phải từ cấp Giám -đốc trở lên . Những người

đó không ít thì nhiều đã có xuất ngoại nhiều lần rồi trước

khi nhập khoá , chứ không phải đợi vào đấy mới được xuất

ngoại, để mở rộng kien-thức của mình .

Tại Chương 413, thay vì cắt 30.000.000 1 $ về chi

phí xuất ngoại , tiền mua vé mắc bay cho các học-viên Trường

Cao đẳng Quốc-phòng, xin chỉ cắt 10.000.000$ thôi để lại

20.000.00 $ với khuyến - cáo chi cho phép đi thăm viếng các

nước có thể đem lại lợi-ích cho đường lối chính-trị của Việt

nam .

– Tại Chương 432 , xin cắt 200.000.000$ .

Hơi nữa , những giáo -8 đến điều-khiến buổi thuyết

trình tại Trường Cao -đã g Quốc-phòng thì , ngoài những

Tông , Bộ trưởng hay những vị Giám-đốc của Chánh-phủ .

thường là những giáo sư người Mỹ .

Đồng việu Trần -đức - Trong đề nghị một khuyến-cáo, đã

được bạn Vũ Công phát-biểu tại diễn đàn này là đi-nghị

Chính phủ sớm có một b ệo - pháp giúp cho mỗi gia đình binh

tỉ được có một số đất đai hiện chưa được khat-phá để cho

vợ của mỗi quân nhân có một mảnh đất canh tác :

1

Do đó , nếu chúng ta cần thấy những khía cạnh của vấn

đề liên quan đến các nước A- châu, chúng tôi nghĩ là chúng ta có

thể mời những vị giáo sư , những vị Giám -đốc của các trường

liên hệ đến Sigòn thuyết trình tại Trường Cao đẳng Quốc

phòng thì cũng là đầy đủ lắm rồi .

Vì những lý-do trên , chúng tôi thấy rằng quyết-định

của ủy -ban ngân-sách Tài-chánh cắt giảm 30.000.000 $ dành

cho việc xuất ngºại là một điều chính đáng . Riêng đề-nghị

của Dân-bều Trần-văn-Ân chỉ cắt giảm 10.000.000$ thôi

để hạn chế các việc xuất ngoại nầy , rồi sau đó , chúng ta sẽ

khuyen -cáo .

Đồng viện Nguyễa-trong-Nho đe-nghị cắt 300.000.000$

tại Chương 416 : Quân-sản , và khuyến cáo Bộ quốc-phòng

nên thận trọng trong việc sử-dụng thuốc khai-quang. Khuyến

cáo này được cụ Niên -trưởng Nguyễa -ba - Lương tán đồng .

1

Cụ Niên -trưởng Nguyễn-bí-Lương còn đề nghị khuyến

cáo Bộ Quốc-phòng dành một số tiền đi phụ-cấp cho gia

đình quân nhân đông con , từ cấp Tá trở xuống , và từ đứa

con thứ 6 trở lên mỗi đứa 1 000$.

1

Thưa Quý vị ,

Đồng viện Nguyễn-văn - Phước xin có những sự giải-.

thích rõ ràng là tại sao Ủy-ban Ngân-sách Thi - chánh không

cắt xén tại những Chương 419, 420 và 421 về lượng bồng

Chủ-lực-quân, Địa-phương-Quân và Nghĩa-quân.. Chúng tôi nghĩ rằng khuyến - cáo không bao giờ có hiệu

lực cả , như chúng ta đã từng có kinh - nghiệm . Cái quyền-năng

mà chúng ta có là cắt hít , và khi đã bị cắt hết , thì họ phải

tự tập trong cái khuôn đó , còn những khuyến cáo của chúng

ta , thật ra ít khi được ai nghe đen .

Trước hết , chúng tôi xin mạn phép trình-bày cùng quý

vị về các Chương 419 , 420 , 421 .
主

Đó là những ý kiến mà chúng tôi đóng góp với Dân- Điều

Tần-văn-Âm và Dân -bều Ngô-văn- Luôn . Nếu có điều gì

làm phiền lòng Dân-Điều Trần - Văn-Ân , chúng tôi xin lỗi trước.

1 ) Tại sao chúng tôi không cắt xén các Chương này.

Chúng tôi xin giải-thích các Chương này dùng để đài-thọ

lượng- bổng cho quân nhân cù 8 trả tiền phụ - cấp tử-tuất cho

gia- đình họ khi họ bị mệnh-một hay mất-tích .

O. HỒ VĂN XUÂN (Chủ-tịch ủy -ban Ngân- sách và
Thi-chánh) . -

.

Trước khi trình bày tu-chính -án của ủy-ban Ngân-sách

Tài-chính , chúng tôi xin mạn phép lược ở lại những đề -

nghị quý vị đã phát -b ều . Trong trường hợp chúng tôi có sự

thiếu sót , xin quý vị vui lòng bổ túc cho .

Như quý vị đã biết , hiện cho tới ngày hôm nay, đạo

luật tổng động viên vẫn còn đượng áp dụng. Tất cả những

công dân nằm trong điềurkiện ấn- định tại Luật tổng động viên

bi- buộc phải nhập ngũ và quân -số 1.100.000 người là quân

số từ năm agoái , năm nay vẫn giữ nguyên .

Dân-Điều Ngô- văn - Luôn đề nghị cắt 15,529.500$ về

chi- phí vậua phản dành cho các học viên Trường Cao đẳng

Quốc-phòng khi xuất-ngoại.

Vấn - đề có ngưng bắn hay không là một việc chưa chắc.

chẳn . Dù ở bên trời tây bọ có làm gì đi chăng nữa, chúng ta

cũng phải sẵa -sàng, nhất là luật - lệ bắt buộc chúng ta phải

đưa những người đổ vào quân-ngu .
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Khi họ đã vào quân -ngu rồi thì phải lo trả lương cho

họ . Còn về vấn-đề chiết-tính những phụ cấp tử tuất cho quân -

nhân Chủ lực- Quân, Ba- phươnz- quân và Nghĩa quân có một

sự bất đồng tính trên đầu người .

bồi thường , và thật sự bồi thường bao nhiêu thì được điều

chỉnh bằng Ngân sách , chứ không phải ghi số tiền đó rồi có

bồi thường thì bồi thường, mà không có bồi -thườ 3g thì du

di vào khoản khác để chi tiêu ,

Như quý vị đã biết , theo kinh nghiệm của Bộ Quốc

phòng thì khi chiết tính số tử tuất này , họ đã lấy những số

thực-chi trong những năm trước cộng lại , rồi làm một tỷ.

lệ trung bình cho ước- tính năm nay .

Đưa ra đề-nghị như vậy, ủy ban Ngân-sách muốn rằng

số tiền mì Quốc-hội chuẩn -cấp đề bồi thường nhug thiệt

bại đó mà Quốc hội coi là một chi phí tối cần thiết phải thật

sự tới tay những người bị thiệt-hại chứ không phải đưa một

số tiền khoản đề cho Bộ Quốc-phòng hay những nhân-viên

Bộ Quốc-phòng chi- tiêu vào những khoản khác nếu những

khoản khác mà họ đề -pghị đã bị bác bỏ trong ngân -tích .

Riêng tại điều 1 và điều 5 của các Chương 419. 420 ,

421 , tự vớc tính đó là ước tính theo nhu - cầu có thể xảy ra

trong năm 1973. có nghực-chi bao nhiêu thì ngân-sách phải

đài-thọ vì đây là những chi - phí bo-buộc chi -phí luật-định .

Điều 1 có dư thì không thể du-di hay tiêu xài vào việc khác

mà phải hoàn lại Ngân-khố .

Chúng tôi xin quý đồng viện Trần - văn -Sơn thông -cảm

cho nguyên-tắc chúng ta đề-nghị ra , vì khi dự trù nguyên -tắc

đó là chúng tôi muốn thật-sự phứng số tiền bồi thường thiệt

hại cho dân chúng phải đến tận tay dau-chúng chứ không phải

đưa một số tiền khoán rồi căn cứ vào đó mà Bộ Quốc-phòng

toàn-quyền du-di .

Điều 5 , nếu trả tiền tử tuất có ít hơn số dự-trù cũng phải

hoàn lại Ngân khố chớ không thể sử dụng được . Không phải

số tiền mấy tỷ bạc do dùng cho ng lia quân là phải trả theo

đầu người tính chia ra , mà phải tùy theo số lượng bồng của

người đó để ước tính số tiền , và ước tính bao nhiêu là phải

trả bấy nhiêu .

Đối với đề-nghị tại Chương 416 nói về Quân-sản, bạn

động viên Trần-văn- Sơn đã đề nghị cắt một số tiền là

80.000.000$ để bi-buộc Bộ Quốc-phòng phải hoàn trả những

bất động-sản lại cho dân-chúng .

Bạn Nguyễn-trong - Nho đề-nghị cắt số tiền này là

300.000.000 $ .

Nếu còn dư phải trả lại Ngân-khố , nẵu thiếu thì Ngân

khổ bị buộc phải trả số tiền đó và điều chỉnh bọng ngân -sách.

Vấn-đề này là những chi phí bí - buộc tín theo luật lệ và

đây chỉ là một sự dự trù căn cứ trêa những con số trung

bình của các năm vừa qua , ước tính lại ; cho nên như 1g sự

chấp thuận ở đây chỉ là chấp thuận tiền nguyên tắc , còn vấn:

đề thực chi bao nhiêu thì cần phải điều chỉnh lại .

Ủy ban chúng tôi xét thấy những đềnghị của quý vị

rất hợp- lý và đây là một biện pháp b3-buộc Bộ Quốcphòng

phải hoàn lại một phần nào bất động sản hiện chiếm -dụng của

dan-chúng , và phải sử dụng những bất động sản , những cái

cứ mà quân- đội Hoa-kỳ đề lại , vì các căn-cứ nầy cũng thừa

thải cho nhu cầu.

Chúng tôi xin thưa , Bộ Quốc-phòng đã nói rõ là nếu

số tiền chi-tiu có dư thì sẽ hoàn lại Ngân-khố, nếu thiếu

thì Ngân-sách phải dài thọ , vì đây là lương bổng và phụ

cấp tử-tuất , khi chiếc tính đã có những thể thức luật-định rõ

rệt .

Ủy- ban chúng tôi xin tu-chính ở điểm đó , thay vì

80.000.000$ như bạn Trần-văn - Sơn đề-nghị và 300.000.000 $

như bạn Nguyễn-trong-Nho đe-nghị . chúng tôi xin đưa ra

một tu-chính là các khoản này chừng 100.000.000$Sau khi ghi nhận ý-kiến của quý vị phát biểu tại diễn

đàn này, ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị những tu-chính áp như

sau:

Đối với những đề nghị tái lập số tiền 120,000,000 $

tại Nha Tông Thanh-tra Quân-phí dề bồi -thường thiệt hại

cho những người bị thiệt hại do quân xa gây nên , chúng tôi

xin thưa không phải chúng tôi cắt số tiền 120.000.000$ đó

dề cho Bộ Quốc- phòng quy những số tiền bồi thường thiệt

hại cho dân-chúng , mà chúng tôi đã có nói trong bản phúc

trình là chúng tôi xin ghi nhớ khoản này , chỉ số tiền nào

thực chi đến tay những người bị thiệt-hại thì mới điều chỉnh ,

chớ e rằng đề số tiền 120.000.000$ bay là 500.000 000$

thì Bộ Quốc-phòng sẽ do di độ chi tiêu vào việc khác và như

thế những người bị thiệt hại thật sự không bao giờ được

bồi thường.

Đối với đề-nghị của bạn Trần-văn -Ân về vấn- đề có nên

cắt 10,000 000$ trong số tiền 30 000,0 10 $ để cho các học

viên Cao đẳng Quốc-phòng xuất ngoại vì lợi ích này hay vì

lợi ích kia không. Thuyết-trình- đoàn chúng tôi xin thưa là

ủy-ban đã biều-quyết không cho phép những người bất cứ ở

Bộ nào xuất ngoại nếu xét không tối cần thiết, nên ủy- ban đã

cắt số tiền 30,000.00 $ đó , Chúng tôi rất tiếc phải giữ lại

quyết- định của ủyban về vấnđề này .

Về Chương 419, ủy-ban có một sự sờ-sốt là tại chương

này, về LươngĐồng Chủ -lực-quân không có khi trừ khoản

tiền 15.529.500 $ mà bạn đồng viện Ngô-văn-Luôn đã nêu

lên . Chúng tôi xin cải sửa sự thiếu sót đó là xin cắt tại Chương

419 số tiền 15.529.500$ .

Vì vậy ủy-ban Ngân-sách Tài- chính chúng tôi xin đề

nghị ghi nhận có một trách vụ phải bồi thường xứng đáng

và thực sự cho những người bị thiệt hại và số thực chi bao

nhiêu, ngan- sách sẽ điều chỉnh lại và coi như đây là chi-phí

bó buộc như lượng và phụ cấp tử tuất ,

Tại Chương 432 , về Chiếa-tranh Chính-trị . ngoài vấn .

đề 200.000.00 $ mà bạn đồng viện Trần-văn- Sơn đề-nghị ,

chúng tôi xin bạn đồng viên vui lòng thông cảm.

Tại Chương 432 , về Chiến-tranh Chánh-trị liên -quan

đến vấn-đề bồi thường này cũng vậy . Số tiền 200,000,000$

đó khi ủy-ban Ngânsách cắt nghĩa là không ghi con số vào

trong này để cho người ta tự ý tiêu xài về những chuyện bồi

thường chiến -tranh, mà bi-buộc Bộ Quốc-phòng phải thật sự

Thề theo lời yêu cầu của bạn đồng- viện Trầu-văn -Ân

là tái lập kinh -phí 30.000.000$ tại điều 1 của Chương 432

nói về Chiến - tranh Chính-trị dề cho Cục Chien -tranh Chính

trị cố phượng-tiện tuyến - dụng những phân-viên cần thiết

trong vấn- đề đấu- tranh chính trị , ủy ban chúng tôi xin đồng

ý tái lập kinh phí đó ,
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Tóm lại , ủy-ban chúng tôi đề-nghị ba tu -chính :

0- Tại chương 4/6, cắt 100 000.000$

Bộ Quốc phòng nên nghiên-cứu việc giảm bớt quân số

nhằm cho xuất ngũ các thành - phần muốn d rọc giải -ngu sau

thời gian quấn -dịch pháo-định , loại bỏ những phần tử thiếu

khi -năng , và gia tăng lương bồ g , quân - bình mức sống cho

các quânnhân xứng đáng tình nguyện ở lại phục-vụ quân-đội .
Tại chương 419, cắt 15,529.500$

Tại chương 432 ; tái lập kinh-phí 30.000.000$
Lương -bồng binh-si do bú hằng năm dự tới hơn 1

tỷ , Bộ Quốc- phòng nền tùyliệu sử dụng số tiền này .
i noi dieu 3 .

Tổng cộng , kinh phí đề nghị tu -chính của Ủy ban chúrg

tôi so với đề nghị nguyền -thủy 225.426.287 000$, sau khi

1n đã khấu trừ những số tiền cắt giảm và tái lập là

225.340,757.500 $. Chúng tôi đề- ghị khoáng -dại Hạ nghị

việc chấp thuận kinh -phí ghi ở mục 15 như chúng tôi vừa

Bều sau khi tu- chính theo đề nghị của quý vị . Còn đối với

những khuyến-cáo thì sau khi đã bều- quyết xong tất cả

thứng dễ-tghị về vị cắt xén gân - sách của Bộ Quốc- phòng,

chúng tôi sẽ lần lượt tình để khoáng- đại biểu -quyết .

Quân số sử - dụng nên được kiềm -soát kỹ càng để tránh

mọi phí phạm, đặc biệt tại các Nha sở, Tổng cục, cục

Trung ương •

6. CHỦ TỊCH.

Chúng tôi xin đưa bin khuyến - cáo của động viên Tần

văn-Ân ra và khoáng-đại biểu quyết trước và lần lượt là

tới những khuyếncáo của các công việc khác ,

O. CHŮ- TICH Quý đồng việp nào chấp thuận bản khuyến cáo do đồng

viện Trần - văn-Ân đề- nghi, xin g ở tay .

Chúng tôi xin đồng- viện Trần - văn-Sơn thông-cảm và

chúng ta đang ở trong giai đoạn biểu-quyết .

Có 63 vị chấp thuậnBây giờ chúng tôi xin đưa ý kiến của Ủy ban tu-chính

1 theo dê-nghị của một số quy động viên ra bều -quyết.

Kính mời ông Chủ tịch ủy-ban .

Ý-tiến của ủy ban về Mục 15 sau khi tu -chính là

225 340 757.50 0% . Quý công viện nào chấp -tbuận ý- kiến

tu-chính của ủy-bºn là chân-cấp cho Mục 15 số kinh -phí

215.340.757.500 $ , xin giơ tay . 6. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy -ban Ngân-sách

Tai -chánh) . -

Khuyến cáo thứ hai là của đồng viện Nguyễn-trong- Nho

và cụ Niên-trưởng Nguyễa-ba- Lương:58 vị chấp thuận

Yêu cầu Bộ Quốc- phòng nghiên cứu kế-hoạch thận trọng

trong việc dùng thuốc khai quang đề khỏi gây thiệt hại cho

hoa mầu và sức khỏe của dân chúng

Như vậy, Mục 15 đã được khoáng- dại chấp thuận

thông qua .
O , CHỦ-TICH

Chúng tôi xin mời ông Chủ -tich ủy ban , Chúng tôi xin đưa khuyến cáo của đồng viên Nguyên -

trọng - Nho được cụ Niên-trưởng yếm-trợ ra đề khoáng đại

quyết- định .6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban ngân-sách Tài

chánh).–

Quý dầua viện nào chấp thuận khuyến cáo của đồng

viện Nguyễn -trong - Nho , xin giơ tay.
giờ , chúng tôi xin quý vị biểu quyết về những điều

khuyên- cáo của bạn đồng viện Trần-văn-Án nhân danh ông

| Chủ-tịch Ủy ban Quốc-phòng :

Khuyến-cáo thứ nhất :
62 vị chấp thuận

Bộ Quốc- phòng cần nghiên-cứu cấp thời và chi - tiết

việc điều chỉnh ngân-sách trong tình trạng chiến tranh sang- -

ngân-sách trong tình -trạng ngưY 8 bắn ,

Ngân-sách Quốc-phòng năm 1973 cần được nghiên cứu

sao cho vừa phù hợp với tình-trạng ngưng bắp , vừa đối phó

được với bất cứ một ý - đồ tái tấn công nào của địch .

Như vậy , khuyến cáo của động viên Nguyễn-trong-Nho

đã được chấp thuận th Lg qua .

Ô , HỒ-VĂN -XUÂN (Chủ- tịch Ủy-ban Ngân-sách và

Tài- chánh ) . =

Trong giai -do ạn ngưY8 bắp , nẹoài thu-cầu phòng-vệ

chống xâm lãi 8, ngân -sách Quốc-phòng nên dành ưu-tiện cho

các hoạt- độ » g đấu tranh chính trị .

Sau đây là khuyến cáo của cụ Niên-trưởng Nguyễa-ba

Luog
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Yêu cầu Bộ Quốc- phòng nghiên cứu kế hoạch nâng đỡ

các gia đình quân nhân đồng con bằng cách tiết gi m ở những

khoản chi tiêu khác để tăng phụ cấp từ dứa thứ sáu trở lên

của các quân nhân từ cấp tá trở xuống, mỗi đứa 1.000$ ,

Điều – Ủy ban cúng tôi đã cắt 10 triệu về chi

dự- tuyến 30 Tùy vịn Công-tố cho ngành công-tố vì ủy-bay

nhận thấy tại các tinh hiện nay các ông Biệu-lý thường làta

việc một ngày chỉ vài ba giờ là cùng .

O. CHŮ-TICH

Cụ Niền-trưởng đưa ra một bản khuyến - cáo dà-nghị Bộ

Quốc-phòng Nghiên cứu về phụ -cấp, gia- đình của binh- si

Điều đó chứng tỏ rằng công việc kiện-tụng không nhiều

đến tối nối tòa cần ghi thêm một vị Thầm - phán nứt, từ

Bột vài tinh lớn thư tinh Gia -dh, Cần- thơ , Mỹ tho,

Biến -hòa v . v ... Tại các tiah này, hiện cũng có ít nhất là

hai vị Thầm-phán Công-tố .

Chúng tôi đưa bản khuyến cáo đó ra đề quý đồng- viên

quyết-định . Điều 3.-- Ủy-ban chúng tôi cắt 2.320.000$ vì dự trù

quả đáng.

Quý đồng việc nào chấp-thuận khuyến -cáo của cụ Niền

trưởng Nguyễn-ba-Lương, xin giơ tay. Điều 7. - Ủy-ban chúng tôi cắt 23 triệu về chi phí

tu - bộ các Tòa-án và tư- thất các biện-lý .

57 vị chấp - thuận

Tổng cộn8 sổ kinh - phí mà ủy-ben chúng tôi đề-nghị cất

gia m là 35.320.00 $, và dề - nghị cho Chương 504 là

169.268.000$ .

- Ủy ban-Chương 262 : Các Phòng Chưởng- kh ...

chúng tôi đề-nghị giữy là 30,070,00 $.
Kính mời Ông Chủ-tịch Ủy-ban Ngân-sách Tài-chánh.

Ô , HỒ -VĂN-XUÂN (Chủ- tịch Ủy-ban Ngân -sách

và Tài-chánh).

Tông-kết Mục 16 : Bộ Tư-pháp .

Đây là một khuyến- cáo của hai bạn đồng- viện Trần

đức-Trong và Vũ-công . đồng thời cũng là khuyến cáo cuối

cùng . Tuy không được viết thành văn , nhưng chúng tôi

cũng xin phép trình Pºi - dung của khuyến-cảo là :

Kith -phí nguyên - thủy dự-trù cho Bộ Tư-pháp là

320 000.000 $ Ủy ban chúng tôi , sau khi đã cắt giảm

35.320.01 , xn đề-nghị kinh - phí còn lại là 284 680.003s.

Chúng tôi xin trình trước khoáng-đại và kính xin khoáng-da

chấp thuận.

O. CHŮ-TICH.Yêu - cầu Chánh-phủ phải có kế-hoạch quân -cấp 3 triệu

mẫu đất chưa khai -phá cho các gia - dinh binh-si bầu thiết

lập được đầu cầu sản-xuất và tự-túc khi hòa-bình đến .
Nếu không dồn g viện nào có ý kiến về Mạc 16 , chú:

tôi đề nghị quý đồng viện biểu quyết thông qua.

6. CHỦ-TICH

Quý công việc nào chấp-thuận bản khuyến- do của đồng

việp Thần- đức- Trong và đồ g viện Vũ-Công xin giơ tay .

Quý đồng viện nồo chấp thuận kinh phí 284,680.000

cho Mục 16 , xin giơ tay .

54 vị chấp thuận
56 vị chấp thuận

Bây giờ , chúng tôi kính mời ông Chủ-tịch Ủy ban Ngân

sách và Tài- ck ánh tiếp tục Mục 16 .

Như vậy Mục 16 đã được khoáng dại cấp thuận thôn

qua . Chúng tôi xin mời ủy-baa tiếp tục.

Ô. NGUYỄN-NGỌC LIÊN (Thuyết-trinh-viên). Ô. NGUYEN -NGỌC-LIÊN (Thuyết-tình- viên).NO

Chúng tôi xin đ6 Lg Mục 16 thuộc Bộ tư -pháp
Chúng tôi xin sau 8 Mục 17, Bộ Nội-VỤ,

Kinh phí năm 1972 của Bộ Tư pháp là 2 0.006.000$

Kinh- phí dự trù cho năm 1973 , là 320.0 0.00 $ chúng tôi

xin đi vào chi -tiết .

Kinh phí dự -trù cho Bộ Nội- vụ năm 1972 là

27.973,909.000 $ .

Kinh phí dự-trù cho năm 1973 là 31.092.521.00 $

Chương 501 : Văn-phòng Bộ và Cơ-quan trung-tai g .

Ủy ban chúng tôi xin đề- pghi giữ y Ngân-sách mà Bộ Tư

pháp đã de-nghị là 85,342.60 $,

Chúng tôi xin mạn phép đi vào chi tiết .

Chương 24 : Văn- phòng Bộ, cơ quan Trung-uo ng và

CO-s0 Hub- chauh C60-100.Chươ, g 504.– Các Tòa-án .
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Nơi điều 3 , ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 5.000 , 000$

+ chi phí vật liệu và dịch - vụ điều hành vì nhận thấy dự

và quá sức .

vụ còn lại là 30.475.821 000$ . chúng tôi xin trình cũng

khoáng đại và xiu khoáng- đại chấp -thuận ,

O. CHŮ-TICH

Như thế, tổng số kinh phí dự trù là 5.395.369.000$ ,

y-ban chúng tôi đề nghị các 5.000.0 $ . Do đó, chương

4 kinh phí còn lại là 5.390.369.00 $.

Quý vị động viên nào có ý kiến về Mục 17 , xin mời lên

dien - dan

Chương 232 : Nha Viên thông 8. NGÔ VĂN-LUÔN,

Nơi điều 3. ủy-ban chúng tôi đề nghị cắt 10.000.000

; chi phí vật liệu và dịchvụ diều - hành , vì nhận thấy như

iu gia tăng một cách quá đáng . Như vậy , tổng số kinh phí

n lại mà ủy-ban chúng tôi đề nghị cho chương 232 là

79.562.000$ .

Chúng tôi xin đính chính lại là năm nay chúng tôi không

còn là Phó Trưởng- khối Cộng-Hòa nữa . Chúng tôi chỉ được

sự ủy-nhiệm của ông Trưởng Khối Cộng-hòa đề xin đặt vấn

đề thi -hành Nội -quy như sau :

Chương 51 : Nha Cai -huấn , - Ủy ban chúng tôi đề.

chị xin giữ nguyên kinh - phí là 1.371.517.000 $ .

Xin ông Chủ tịch cho kiểm điểm lại túc số . Nếu không

đủ tục số để biểu quyết , xin ông Chủ-tich cho dời phiên họp

tấy lại ngày mai . Hơn nữa , với tư cách Chủ tịch ủy-ban, -

Nội -vụ , chúng tôi xét thấy Mục này rất quan -trọng, vì ngân

sách này đứng vào hàng thứ hai , sau ngân-sách của Bộ Quốc

phòng.

Chương 51 2 : Bộ Tưlệnh Cảnh-sát Quốc-gia .

Điều 3 , ủy ban chúng tôi đề nghị cắt giảm 300.000.000$

“trù về chi phí vật - liệu và dịch- vụ điều hành vì xét thấy

ức dự trữ quá cao so với thựrc -tế.

Do đó , một lần nữa , chúng tôi yêu cầu ông Chủ tịch áp

dụng Nội -quy .

Điều 5 , Ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 100.000.000$

y trì trả tiền tử tuất . Lý-do là vì mức dự-thù quá cao ,

6. CHỦ- TICH

Điều 7 , Ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 200.0 10.000 $

hi-phi dự -tù về tấn công tác dại tu bì vì xét thấy việc tu

ở cũng như tấn công tác không cần thiết trong lúc này .

Thề theo lời yêu cầu của đồng viện Ngô-văn-Luôn đại

diện Khối Cộng-hòa, chúng tôi yêu cầu Cảnh lại nhận chuông

mời tất cả Dân - bều vào phòng họp .

Tông số kinh-phí mà ủy-ban chúng tôi đã cắt giảm ở

tương 52 là 600,000.00 $.

Do đó ủy ban chúng tôi đề nghị tổng số ngân-sách dự

1cho chương 512 , Bộ Tư -lệnh Cảnh -sát Quốc-gia là

1.477.676.000 $

Chúng tôi nhận thấy số Dân-biểu hiện diện chỉ có 41

vị . Nếu chúng ta tiếp tục thảo luận thì không đủ tục số đề

bều-quyết. Do đó, chúng tôi xin be-mạc phiên họp và kính

mời quý bạn đồng viện đến họp đông đủ vào lúc 9 giờ sáng

I ai để chúng ta tiếp tục thảo-luậa Ngân-sách Bộ Nội-vụ

tài -khóa 1973 .

Chương 635 : Tầng Nhà phân-dân Tự -vệ.

O. NGUYỄN NGỌC-LIÊN ( Thuyết- trinh- viên).–-

Bế-mạc : 20 giờ 20'
Điều 7.– Ủy-ban chúng tôi xin cắt giảm 1.700.000$

chi - phí mua sắm 60 xe microbus của Mỹ vì đã có sẵn

6 g số kinh phí còn lại mà ủy - ban chúng tôi đề nghị là

50.697.000$ .

Vậy, tổng kết mục 17 thuộc Bộ Nội-vu, sau khi ủy ban

lúng tôi cắt giảm 616.700.0 10$, kinh - phí dự trù cho Bộ Nội

Tổng Thư ký,

NGUYỄN.VĂN-THỐNG

Chů - tick

NGUYỄN-BÁ-CẦN
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XIN QUÝ VỊ MUA BÁO DÀI HẠN CHÚ- Ý

Vì muốn việc gởi báo được điều hòa, đến đúng chỗ ở, khỏi bị trễ nải hoặc thất lạc,

xin Quí vị nhất là các cơ quan của Chính- phu , vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ hiện tại

có đúng theo địa chi ghi trên tấm bằng bọc báo hay không.

Địa-chỉ này phần đông đã cũ, nhiều năm rồi không được quí vị cho biết đề sửa đổi

cho đúng với thực tại .

Khi kêu gài hoặc yêu cầu điều chi xin gởi trả lại chúng tôi tảm bông bọc

báo nhận được sau cùng, hoặc cho chúng tôi biết số ghi mua báo (numéro d'abonne

meat) để tránh việc lầm lẫn .

Không có tôm bởng bọc báo, hoặc số ghi mua bảo , kèm theo lời yêu cầu

chúng tôi sẽ không thể hoàn toàn làm vừa lòng quý vị .

Mỗi khi dời đôi chỗ ở hoặc sửa đổi địa chỉ cũng xin cấp thời báo cho chúng tôi hay.

Việc cung cấp Công báo cho các công-sở được mặc nhiên tái tục cho mỗi năm, nếu

cơ quan nào không ưng thuận gia hạn, xin liên thơ cho Nhà in các Công báo trước 1 tháng

khi bạn mua Công-báo lắp chấm dứt.

Xin cám ơn quý vị.

Nhà in các Công bảo

63, đường Tự- do SAIGON

F

Giá : 190 $ 00

Xin gởi đến Phú Thủtướng (Sở Công báo về Văn-thổ) các vănkiện chính thức cần đảng trong Công báo Việt -nam Cộng- Hòa.

Các bản bổ- cáo Tư-pháp và bổ -cáo do luật định . xin gởi đến Nhà iu các Công-báo , 63 , đường Tự-do Sài-gòn. Đ.T. 20.554.

Phó Thủ Tướng

(Sở Công- báo và Văn khô)

Số Ko -bản 67.318

Nhận-thực đáng báo :

Nhà In các Công- báo ; 63 đường Tp - Do • Saigòn

Quản -lý : Nguy & n- văn - Thanh

:

!
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(CÔNG- BÁO

VIỆT-NAM CỘNG-HÒA- ( - H

An - bản QUỐC - HỘIH

( HẠ NGHỊ- VIỆN )

CƠ - QUAN QUẢN TRỊ • PHỦ THỦ-TƯỚNG

Xin gởi đến Phó Thủtướng ( Sở Công -báo về Văn khố) các văn kiện chính-thức của đảng trong Công báo Việt -Tam Cộng-bot.

IN, MUA LẺ VÀ MUA DÀI HẠN : NHÀ IN CÁC CÔNG BẰo. 63 , ĐƯỜNG TỰ-DO SAI- GÒN

Mỗi khi muốn gia-hạn , yêu -cầu điều gì hoặc đổi địa chỉ xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết số ghi mua báo dài hạn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ -SỰ :BIEN - BẮN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI-VIỆN
Tiếp tục thảo luận và biểu quyết Dự thảo luật số

30/ 72/HP2 ban hành Ngân- ách Quốc-gia Tài- khóa 1973.
Trang

23 tháng mười một BIÊN -BẢN phiên họp của Hạ nghị viện số

1972 13 / 72 / H2 /BB ngày 23-11-1972. 729

O. CHŮ-TICH.

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc.BIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI-VIỆN
Kính mời ông Tông-tho-ký- Đoàn

BIÊN- BẢN phiên họp Hạ-nghi -pin số : 13 |72| H2[ BB

Ngày 23 tháng 11 năm 1972

6. NGUYỄN-PHƯỚCQUANG (Đệ 1 Phó Tổng
thơ Ký).

Chiều điều 106 Nội - qty Hạ Nghị -viện , Tông -thơ.Ký

đoàn chúng tôi xin giớng danh quý vị Dân-bều chưa ký tên

vào bảng danh sách hiện diện nguy hôm nay, 23-1-1972.
Khai mạc : 9 giờ 30'50

Chủ-tọa Phiên họp :

Ông NGUYỄN-BA-CÀN,

Chủ- tịch Hi-nghi- viện

0.0 . Dão-biêu Rcom-Anhor

Nguyễa -ngọc-- Bảy
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2.0 . Dân - Điều Nguyễn-văn -Bảy Kính thưa ông Chủ tịch.

Nguyễn-văn-C. Kính thưa Quý đồng vệu.

Huỳnh-trung -Chính
Sau đây Tổng - tho- Ký dokn chúng tôi xin thông qua

chợrgºth nghị- phiên họp thoáng -dai 15m nay, ngày

23-11-1972 .Lý-qui-Chung

Trần- cảnh - Chung 1 ) - Nhật-ký địa -phương.

2)- Tip- uc thảo luận và biểu quyết D -thảo luật số

30/72/HP2 ban hành Ngân-sách Quốc-gia tài khóa 1973.Nguyễn-đức-Cung

Binh-xuan - Dũng

Lê-đình-Duyên

Nguyên-tấn - Đời

Kính thưa ông Chủ-tich .

Kính thưa Quý Công viên ,

Phần trình -bày của Tổng thơ.Ký đoàn chúng tôi đa

đây là chấm dứt .

Xin cám ơn Quý vị .

O. CHŮ-TICH.

Đạohữu- Giao

Ngô-trọng Hiếu

ra

Tôn -thi - Hoán
Về phần Nhâ•ký địa phượng hom nay , có hai Dân-Điều

ghi n lên phát biểu . Trước hết , chúng tôi mời động viện

Đặng-quang - Lượng.Phan-tan-Hùng

Phan-xuan-Huy 8. ĐẶNG-QUANG LƯỢNG.

Thưa Quý vị .

Diệp-văn- Hưng

Huỳnh-vă3- Lầu

Hôý này , chúng tôi xin phép sử dụng din - đan này đề

dinh chính bầu làm sáng tỏ một nguồn tin đã được đăng tải

trºn nhật báo Điện - tín số 315 ngày 19.11.1972 lien- quan đến

d . Phương của chúng tôi .Ba Dan bièu Nguyen-thi -Lý

O.O Dân-bieu Vũ-công- Minh

Phạm-ngọc-Thành

Chúc 3 tôi xin trích dọc nguyên văn một đoạn trong bài

báo nói tên như sau .

• Ng 5 tin từ Bình - huân cho biết từ nay tất cả các

quân nhân nếu không muốn bị đồi đi xa đều phải khắc lên

tay nhiều chỉ có nội dung như những biểu gử thường thấy

ngoài đường.

Hồ-Bgọc-Nhuận

Trần-minh-Nhật

Nguyễg - minh - Phó Đây là ý tiếng của Đại tá Ngô- - Nghia chứ không

phải từ Trung ương, vì những nơi khác không hề có việc

này . Các quân nhân than phiền từ nay họ sẽ gặp nhiều sự

khó khăn khi di pléo .

Nguyễn-kim - Phùng

Nguyễn- văn-Phước

Nguyễn-văn-Quí Kính thưa Quý vị .

Phạm-văn - Răng

Nguyên-tất-Thinh

NguyễnHữu- Thời

Ngô- xuan -ThuD

V6. Đứu-Thu

Nguyên-T6

Đây là một nguồn tin không xíc thực , có tính cách

xuyên tạc, vo tròn , bóp méo , vẻ rấn thêm chân . Chúng tôi

thấy rằra nguồn tin trên có thể sẽ làm giảm sút uy tín và

tinh thần chống Cô - 8 của một vị Tinh-trưởng da bằng tay.

tích cực phục vụ quyền lợi của đồng bào , bất chấp nguy

kềm vui khô , hàng tháng , hàng tuần đã đi sâu vào các Xã

ấp hẻo lánh trong những dºm tối dê sinh -hoat với các đoàn

thế , tôn- áo và đồg bo mọi giới .

Thư quý vị Đại - tá Ngô-tín -Nghĩa là một vị Tinh

trưởng ở vợc đa số quân nhân Tinh Bình- thuận kham-phục

và mến chuông qua lãnh vực chỉ huy quân sự và khả năng

linh-dạo chính trị . Bản tính rất can đảm khôn khéo và tế

thị , đầy thiện chí xây dựng cơ chế hành-chán lắa quân

sự tại Tịnh Bình-thuậa.

Với con người của Đại-tá Ngô-tấn- Nghĩa, chúng tôi

tin rằng ông không bao giờ có thể có những hành động quái

sở và thai nhân tâm như vậy được .

Lý- trường Trần

Hồ- đức-Trung

Nguyễa-phước Vinh-Tùng

Tần -văn- Tuyên

Tộng -cộng có 112 Dân-bểu hiện diện ngày hôm nay .
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Là người Sắc- tộc , ăn ngay nói thật . từ bỏ đến lớn

chúng tôi chưa bao giờ biết sợ trước Áp luật nào , cho nền

chúng tôi không hề biết tâng bốc một ai hoặc một vị chi

huy Đo dù vị dó là Egười chỉ huy trực tiếp của chúng tôi :

Thưa quý vị , Sá - linh số 120 đã sạt bỏ ra ngoài rất

nhiều viên- chức Xi Áp đã từng phục- vụ cho chế - độ này

trong nhiều năm qua và cũng chính Sác- lạnh đi dã tây tigh

thần bè phái tại địa phương. vì Tinh-truởng , Quập trưởng

có toàn quyền bồ-nhiệm hay bãi-Rhiệp bất cứ một viên-chức

Xi- Áp nào .Chúng tôi quan -niệm rằng việc nâng bị một cấp chi

huy, một cá nhân lãnh đạo là việc làm Rèa tạ và đầy tủi

lồ. Với lý do đó , chúng tôi nói lên câu chuyện trên chỉ vì

muốn bênh vực lẽ phải, muốn bảo vệ uy tín cho một cán

bộ Quốc-gia có tinh thần chống Cộng cao độ , để làm sáng

tỏ trước dư- luận một tin mà chúng tôi cho là hoàn toàn

thất thiệt , dầu độc quần chúng và xuyên tạc trắt , tiện .

Ngoài ra , Sic- linh số 120 đã sa thải một số viên -chức

Xi -Áp , do đó xảy ra tình - trạ " g là nhiều viên- chức Xi Áp

trước kia đã phục-vụ cho chế- độ tên bị Việt-cộng lên án ,

hôm nay lại bị chính -quyềa sa thải , những viên chức Xá.

Áp này đã phải sống một cuộc sống hết sức là bi -đát , nay

phải chui rúc đầu này, mai phải trốn tránh dầu cọ, không dín

ngủ ở nhà vì ngủ ở nhà sẽ bị Việt-cộng vào giết .
Chúng tôi dám đoan chắc tin tức mà báo Điện-tín đăng

tải trong ngày 19-10-1972 hoà n-toàn không đượ : chính xác

với thực trạng ngay trong địa phương của chúng tôi , vì cách

dây bốn ngày , chúng tôi và bạn đồng viện Nguyễn -quốc-Bền

tháp tùng ông Hồng-trưởng Bộ Phát-triền Sắc - lộc đi thăm

viêng và sinh-bºạt với đồng bào tại các xã ấp cũng như

tiếp xúc với chiều đơn- vị BỊe-Phương-quan, Nghĩa quân

đồn trú trong các quận thuộc Chi-khu Tinh Bình Thuận

Trước đây họ phải ngủ trong dồn , trong bót , trong công

sở của Xá , nhưng bây giờ ngủ ở những nơi đó không còn

được nữa vì không còn giữ chức- vụ cũ . Tình trạng vắt

chanh bỏ vỏ đó đã tạo nhiều mầm mống bất mãn tại địa

phương.

Hơn nữa , với đồnglương của viên-chức Xi-Áp, chúng/

tôi nghĩ rằng không có dồng -lương nào thấp bằng.Chúng tôi không kể thấy những khẩu hiệu khắc trên

tay phứng Iguời lính ở đó cũng như chúng tôi không hề

| nghe một các- bộ, hay đồng bào hoặc quân nhân nào thau

phiềa là Đại-tá Ngô-tan- Nghya buộc các quânnhân khác

những chữ có tội - dung như biểu-ngữ thường thấy ngoài

dường như báo hiệu-tía vừa đăng tải .

Chúng tôi không nói đến những quyền-lợi lớn lao của

các Viên- chức Xãáp tại các thành phố , mà chúng tôi chi phía

Thạnh đón dồng-lương của những Viên-chức Xi-áp tại hac

tầng cơ-đỡ tức là ở thôn quê mà thôi .

Thưa quý vị , nếu tin đó có thật như bảo Điện-tin đăng

tải thì chúng tôi , là Dap -bều địa phương, là người có trách

vụ , sẽ đứng ra chống dối đầu tiên việc làm thất thân tâm đó .

Thưa quý vị , một Trưởngấp , một Phó Trưởng- ốp ly

một viên - chức Xa - sp bất luận ở hạng nào thì lương tháng cao

nhất là 7.50 $ và thấp nhất là 5.500$. Thử hỏi với số

lương 5.500$ phải nuôi một vợ và 7 , 8 con
thì làm sao

sống trong hoàn cảnh này được

1

Thật ra , chúng tôi khôn8 có ý phản đối việc báo Điện

tía đăng tải nhứaº tin hấp- dẫa do ký giả khắp tới gởi về .

Chúng tôi chỉ mong báo Điện - tín nói riêng và các báo ở

Thủ-đô nói chug, khi đang tải những tin -tức gì liên -quan

dép đị - phương nào thì cần phải phối kềm cho thật chính

xác , tỷ- lượng để tránh sự tham lẫa có hại đến uy-típ của

độ8-phương đó.

Do đó , đã có những vụ nhung- lạm đối với dân chúng

cũng như đối với Ngân sách Quốc- 8 4. Mặt khác , các viên

chức Xãhấp da không được huấn luyện về tinh thần , về vấn

đề pháp luật cho nên đã phạm rất nhiều lầm lỗi trong khi

làm việc:

( V& tay )
Vì vậy, có một số Viên chức Xa-ốp đã liên tục bị đư %

ra Tòa và mỗi lần như vậy họ đều bị tống giam một hoặc hai

tháng và đến khi kêu án thì là hai tháng hoặc một tháng tù

treo tay hạt - vạ 5.000$ hoặc được tha bồng.
O. TRẦN ĐỨC-TRONG.

Trong thần phật-ký địa -phương hôm nay, chúng tôi

xin phép được trình -bày cùi g quý vị hai vấn-đề :

Thử hỏi các Viên-chức Xã áp đó đã phục vụ dưới cờ

mười mấy năm trường tồi nay bị tổng gian , bị phạt vạ bay

được tha hồng thì họ còn đâu uy-tín dề làm việc lại tại địa

phương Bình ?
Thứ tất, vấn-đề xảy ra tại địa- phương chúng tôi .

Thứ hai , cấu-đề xảy ra tại Hạ Viện này.
Vì vậy, buộc lòng họ phải nghỉ việc . Tình trạng vắt

chanh bỏ vỏ vừa nêu trên của HàLa-Pháp và Tư -pháp đá quí

khắt khe đối với các Viên chức Xá ấp thiếu sự huấn luyện

và hiểu biết về phíp lý mà vì đời sống quá cơ cyrc , ho da

tạo ra mẹ: lỗ hồng lớn lao tại hạ tầng cơ sở .

Vấn đề tỆứ nhất đã xảy ra tại địa phương chúng tôi mà

chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể xảy ra tại rất nhiều địa

phương khác củay cùng chung hoàn-cảnh với chútg tôi , đó

là tình-trạng các viên -chức Xá Áp , sau khi Sác-l,ah số 120

do Thủ-tướng ban-hành nhằm cải-lô nềa hành -chính Xá-Áp,
đã gây một sự xáo trộn hết sức lớn lao cho quồng máy điều

hành tại hạ tầng cơ sở .

Nếu chúng tôi không làm thì lúc nào Chính phủ cũng

tuyên bố là sẽ chú trọng đến việc củng cố hạ tầng cơ sở ta

đề có thể thích ứng và đòi phó kịp thời với hạ tầng cơ sở

của Cộng sản . Thế nhưng trên thực tế, hạ tầng cơ sở đã bị

bỏ quên một cách hết sức phũ phàng .Chúng tôi không biết Thủ-tu ớng Chánh-phủ đá vịn vào

lý do nào để ban-hành một sắc- lạnh mà chúng tôi thiên nghỉ

lắng trong giai đoạn này không nên có . Đó là sai đoạn cần

phải củng cố lạ- tầng cơ-sở dề có thể thíchíứng với thu- cầu

đấu tranh chánh - trị với hạtầng cơ•ở của Cộng ản.

Vì vậy , chúng tôi ước mong rằng lát nữa khi xét Ngân

sách của Bộ Nội-vụ , chúng tôi khâu thiết kêu gọi quý vị giúp

dỡ phần nào cho các Viên-chức Xáấp về quyền lợi vật-chít



732 14 tháng Chín 1973CÔNG- BAO VIỆT- NAM CỘNG- HÒA AN - BON QUỐC.HỘI / H.N.V.

cúng thư về tinh bần , đồ 8 thời chúng tôi yêu - cầu cơ - q'an

Tư-pháp nên nghĩ lại tinh - canh dáng tượng của những Viên

chức Xa-ấp mà rộng tay phần nào cho họ khi họ phạm-pháp .

Tông- quản -Trị thì Bộ Thô" g tin sẽ áp dụng biện pháp chế

tài đối với những tờ bío khong chỉ trích đích danh một cá

nhân nào , nghĩa là chỉ nói một cách gián tiếp tạo , ra sự điều

lầm có thể có hại cho một cơ chế . Chúng tôi xin trlab ró

cùng quý công việc như vậy .Vền-đề thứ hai là vấn đề liên quan tới Hạ- viện chúng ta .

Thưa Quý vị . Đến đây, chúng tôi xin chấm dứt phần nhật ký địa

phương và sank phần nghị trình chính thức ngày hôm nay là

tiếp tục thảo- luận và biếu -quyết Dự thảo-lui tố 30/ 72/ P2

ban hành Ngân-tích Quốc - gia tài khóa 1973 ,

Nếu chúng tôi nhớ không làm thì trước đây có một tờ

báo đã đóng một loại bài phóng sự nầy lửa tựa là “ Dân

biểu lấy vợ Mẹo ” , và cách đây mấy ngày, một tờ báo khác

dã đăng một bài phóng sự cũng nầy lửa của một nữ ký giis

là cô Ai - Khanh , với tựa là “ Dân -bều, Nghị -HỈ Lào đã làm

tình với tôi .

Chúng tôi xin mời ủy ban Ngân -sách Tài -chính lên bàn

thuyết trình.

Kính thưa Quý Đồng việt ,

Với các lý giả , chúng tôi rất hoan nghịnh những ý kiến

xây-dựng của quý vị . Quý vị có thể chỉ trích thùng cá nhân

của chúng tôi , chỉ g bạn có thể nói Dân -b ều Trần-đức

Trong lúc áº hiện ngày nào, đi vào ổ điểm ngày nào , nhậu

rượu say be bét ngọy nào v.v ... , nghĩa là quý vị cứ kêu tên

chúng tôi ra mà hử . dề cho cử -tl của chúng tôi biết mặt ,

biết tên đề piplồ vào mặt chúng tôi chứ chúng tôi không

thể chấp nhận việc đăng tải những tin mập mờ như Dân

biểu X, Y , M, N vv... lấy vợ Mỹ, hay làm tình làm tội

tay kia.

Chiều ngày hôm qua , khoáng-đại đã thảo luận và biếu

quyết xong Mục 16 của Ngân sách Quốc-gia tài-khóa 1973

thuộc bảng A về phần chi . Hôm nay , chúng tôi xin trao lời

cho ủy-ban Ngân-sách tiếp tục trình bày trước khoáng đại về

Mục 7 .

Chúng tôi xin thường lời cho Thuyết- trinh-viên của

ủy - ban

Ô. NGUYỄN-NGOC- LIÊN ( Thuyết- trinh-viên ). –Chúng tôi nghĩ rằng qua lại bài đó , đồng-bào cử- tri

tại các địa phương sẽ đánh giá , không phải chi đánh giá cá

nhân một Dân- biểu nào mà là đánh giá cả Quốc- hội , đánh

giá cả một tập thể Dầa-bều và Nghị -ti . Họ sẽ nhìn Dân

bều và Nghị - sỉ bằng một cặp mắt không phải như đối với

thứ 8 người bình-thường,

Kính thưa ông Chủ-tich .

Kính thưa Quý vị Đồng-Việp ,

Chúng tôi xin phép trình bày Ngân-sách của Mục 17

về Bộ Nội-vụ:
Thứ nữa , Cộng-sản sẻ lợi-dụng loạt bài đó để đemde

phô- biến cho dân chúng trong nước cũng như ở ngoại-quốc ,

và các tỷ giá ngoại quốc tế phiên dịch những bài báo đó cho

những tờ báo noại-quốc,
Kinh- phí năm 1972 của Bộ Nội- vụ là 27.973.909.000 $

Kinh-phí dự trù cho năm 1973 là 31.092.521.000$ ,

Sau ly. ủy-ban chúng tôi xin đi vào chi tiết từng

Chương của Mục này :

Việc đó , chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ Dân biểu

mang xấu , không phải chi Hạ-nghi -Việu mang xu mà là cả

một chế- độ mạng xấu, chừng đó chúng ta không còn gì để

dấu-tian 2 chánh-trj với Cộng sản nữa . Người ngoại -quốc khi

đọc những bài báo đó , sẽ cho rằng những cơ-chẽ hiển-dinh ,

những guồng my lãnh-đạo nghĩa là thượng tầng cơ -8ở ở

Việt-nam có nhiều bê bối .

Chương 24 : Ván " phòng Bộ, cơ-quan Trung-ương và

cơ-sở Hàn 1-chánh Côn-sơn,

Vì thế , chúng tôi ước mong Văn-phòng Việt và ông

Chủ-tich hoặc y , u cầu quý vị ký gia nào có những loạt bài đó

xin nêu đích danh tên Dân- biểu, Nghị -sj nào đã làm ô-uế tòa

thì Quốc- bộ dề cử -li biết mặt , hoặc nếu không đưa được

những tên họ quý vị đi ra thì xin ngưng ngay loạt bài đó

vì tự bật chất, dứt những loạt bài báo như vậy.

Điều 3 : Kinh-phí dự-trù là 51.000.000 $. Ủy- bºn chúng

tôi đề ng ; cắ : 5.000.000 $ vì nhận thấy chi phi vật liệu

và dịch vụ điều -hành và dự-thù quá cao. Tông đổ binh phí

còn lại mà ủy ban chúng tôi đề nghị cho Chương 214 là 1
5.390.369.000$.

0

gi
Chương 232 : Nha Tiến -thông.

( Vê tay )

6. CHỦ- TICH

Điều 3 : Ủy-ban chúng tôi đề nghị cắt 10.000.000 $

vì chi phí dự trù cho vật liệu , dịch vụ điều hành gia tăng B

quá mức . Tổng số kinh phí mà ủy-ban chúng tôi còn giữ lại :

cho điều 3 này là 110.000.000$ .

theo

ng

Thưa Quý vị ,

Chương 51 : Nha Cai -huấu , - Ủy-ban chúng tôi đềuCải

nghị khoát g -đại giữ nguyên kinh phí 1.071.517.000$.
1

Nhân tiện đồr 8 viện Trần-đức-Trong đề cập đến thiên

phóng sự của nhật báo đó , chúng tôi xin trình cho tất cả quý

đồng vệu rỏ là lòng Thơ-ký-đoàn dã chi -thu cho Nha lồng

Quảo -trị cao thiệp thẳng với tờ báo đó và lưu ý Bộ Thông-tin .

Chương 512 : Bộ Tư - 1ịnh Cảnh - tát Quốc-gia . 2

Theo bo cáo hồi sáng nay , chúng tôi được biết số báo

ngày hôm nay đã bị tịch thu và qua sự can thiệp của Nha

Điều 3 : Kinh phí dự trù là 1 800.000.000$. Ủy-ban | )

chúng tôi đề nghị cắt 300,000.000 $ vì nhận thấy kinh phí !

dự trù cho vật liệu và dịch vụ quá cao so với thực t .
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5) Thi hành chế độ lao tù , quản trị các trại giam .Điều 5 : Kinh phí dự trù là 200.000.000 $ Ủy-ban

sáng tôi đề » ghị cắt 100.000.000 $ vì dự trù trả tiền từ

tuất quá cao . Kính thưa Quý-vi .

Điều 7 : Kinh phí dự trù là 400.000.000 $ , Ủy -ban

húng tôi đề nghị cắt 200.000.000$ về chi phí dự trù cho

ác tấn công tác và đại tu bổ xét không cần thiết trong lúc

dy .

Chúng tôi sẽ lần lượt đưa 4 phần nhận định của mỗi

chương về phương diện kinh phí và chính sách áp dụng .

Như vậy, tổng số kinh phí còn lại của chương 512 là

2.477,676.000$ trong khi tổng số kinh phí dự trù nguyên

hủy là 23.077.676.000$ .

Trước hết , Chương 214 : Văn phòng B ) và các cơ quan

Trung vorg. Kinh phí dự trù cho Chương này là

5,395,369,000 $, so với kinh phí 5.259.370,000 $ của năm

1972 có một sự gia tăng là 1 35.999 0 : 0 $.

Chương 635 : Tông Nha Nhân dân Tự- vệ .

Như thế tỷ lệ gia tăng là 2.5 °/ s. Sự gia tăng này không

có gì quá đáng vi lượng đồng nhân viên phải gia tăng so

với sự gia tăng của vật giá . Tuy nhiên , về phần tổ chức

và diều-hành cơ sở , chúng tôi thấy cần phải đưa ra một vài

nhận xét sau đây :

Điều 7 : Kinh phí dự trù là 2.200.000 $ . Ủy-ban

húng tôi đề nghị cắt L700 000$ về chi phí mua xe hơi ,

1 đã có 60 xe micrô-bus rồi . Vậy tổng số kinh phí mà Ủy

án chúng tôi xin đề nghị giữ lại cho chương nầy là

56.697.000 $ trong khi đó tồng-số kinh-phí dự trù là

58.397.000 $ .

Nhận xét thứ nhất , về khuynh hướng bình trướng cơ

quan và duy trì những cơ quan xét ra không cần thiết . Việc

Đáng Nha Hanh- chánh địa phương lên hàng Tông Nha tạo

thêm một số kinh - phí khá lớn về nhân - viên cũng như về vật

liệu , vì trước kia là Nha nên chỉ có một Giám -đốc và ba
Cháoh - s .

Tóm lại , kinh- phí dựtrù nguyên thủy của Bộ Nội -vụ

ông năm 1973 là 31.092.521.000$. Ủy ba Ngân-sách

tài chính chúng tôi đã cắt giảm 616.700 000$ . do đó tổng

ý kinh phí còn lại mà Ủy-ban chúng tôi đề-nghị khoáng- dại

hip- thuận là 30.475.821.000$.

Nay , Bộ Nội-vụ nâng lên hàng Tồng-nha , lẽ tất nhiên

ẽ có một Tổng Giám- đốc và nhiều , ám- đốc : nối Giám.

đốc lại có nhiều Chánh-sở thuộc quyền , dưới đó lại thêm

không biết bao nhiêu phòng cũng chức-vụ và phương tiện .Chúng tôi kính dộ-trình trước khoắng - đại và tin khoáng

dại vui lòng chấp-thuậa .

6. CHỦ-TỊCH ,—

Do đó , kinh-phí gia tăng theo hình thức dây chuyền .

Một thí-dụ điển hình là Ngân-8ả ch dự trù thêm 2 triệu đề

mua sắm bàn ghế , dụns-cụ Văn-phòng cho ông Tổng Giám

dốc . Đây là điều nên tránh vì không phải cơ quan này có

ông Tổng Giám đốc thì mọi hoạt- dộnz mới hữu -hiệu .
Về phần thảo-luận Ngân sách của mục 17, trước hết

áo tôi kính mời đồng-viện NGÔ VĂNLUÔN, Chu
ch Ủy ban Nộ - vụ.

Nhận xé : thứ hai lieu -quay đặn việc duy trì bốn Văn.

phòng đại - diện của Bộ Nội- vụ cạnh bốn Quânkhu.6. NGÔ VĂN-LUÔN (Chủ tịch Ủy ban Nội vụ).

Thưa Quý vị ,

Chúng tôi xin phé ) trình bày trước khoáng dại bia nhập

bà của ủy ban Nội vụ Hạ viện về ngân sách 1973 liên

lan đến Bộ liên hệ .

Nêu chúng tôi không làm thì trước đây , Bộ Nội-vụ có

tổ -chức tại mối Quân-sau một Nhã Thanh-tra liên tỉnh và

Hạ Nghị- viện pháp nhiệm 1 khi thấy nhiệm vụ của cơ- cấu

này không thật cần thiết cho nên đã khuyến-cáo bái -bỏ .

Vì thế , Nha Thanh- tra liên tinh đã bị bãi -bó , nhưng lại

thay vào đó một tổ -chức khác, đó là các văn phòng đại- điện

Bộ Nội- vụ cạnh các Quân-khu .

1

Trên phương diện tổng quát , Ngân sách tài khóa 1973

+ Mac 17, Bộ Nội vụ , chiếm một phần kinh phí quan trọng

31,092.521.00 $. Sau Ngân ích Quốc phòng và trên

Ngân sách của Bộ Giáo dục và Bộ Cải cách điền địa và

hát triển Nông Ngr mục.

Chúng tôi xin hỏi thiệm vụ của các ông đại - điện này là

gì ? Và nhiệm vụ đó có thật cần thiết để tổn thêm cho ngâm

sách bằ 8 năm bao nhiêu tiền bạc không ? Đó là không kể

Bổ nhân- viền mà kinh-phí Quốc- gia phải đại-thọ cùng là

tiền mướn nhà , lập văn -phòng , tu bồ , điện nước , điện-thoại .

xe cộ , xăng thớt , tích báo v.v ...

.

Điều đó đã nói lên việc điều hành tuồng máy quốc gia

ong chiều hướng nặng về an ninh quốc phòng hơn bất cứ

Ớt ngành hoạt động nào khác , và cơ quan có trách nh ệm

ản trị số kinh phí lớn nói trên là Bộ Nội vụ với phần hành:

1 ) Điều khiển nền hành chánh địa phương :

Điển hình là tại bốn nơi này có đến 7 công xa , do

đó phải thêm 1 tài - xẻ và hàng năm , tốn biết bao nhiêu về

nhiên - liệu . Vì vậy , theo ý -kiến của Ủy- b1n chúcg tôi , các

ông Linh - trưởng địa phương đều có đủ tư-cách giao-thiệp

bản với các cơ cấu tru : 8_ương, hà tất phải đặt thêm một

cấp trung -gan làm gì khiến cho guồng máy tổ-chức thẳm

rườm rà và tồn -phí .

2 ) Bảo đảm an ninh trật tự công cộng trên toàn lãnh thổ .

3 ) Đặc trách tổ chức và điều hành hàng ngũ Nhân dân

| vệ ,
N ! ận xét thứ ba liên quan đến vấn đề trợ cấp tái thiết

các trụ s quậa xá , trả phụ cấp viên cứ xa ất , kinh phí

huấn luyện , kinh phí bầu cử xã ấp .4) Tổ chức hệ thống Viễn thông trên toàn quốc .

1
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Theo bản dự thảo của Bộ Nội -vụ da sáng Quốc-hội

thì trong năm 1973 sẽ có 450 trụ sở Xã bị tàn phá và xin

dành một binh-phí là 225.000.000$. để tu bổ và 50 trụ -sở

quận cầa tu -bồ với kinh phí là 250.000.000$ . Chúng tôi xin

hỏi kinh phí này có thực tế không khi hòa bình sáp ván bồi ?

di -động -tính và sự nhận lẻ cho bưu-trạm xá , cần tăng tính

cách trọng thể trog việc làm giá thú , hộ tịch tại Xã dề khơi

lại truyền thống lễ nghĩa ở Xã-thon.

Do đó . Hành pháp với Sắc-lệnh | 20 ngày 22/8/72 đã

đưa những mụ : tiêu mà ủy-ban Nội-vụ chúng tôi thiết nghĩ

cũng có những lý do chính xác của nó trên thực- tế như sau :Ngay trong năm 1972 nầy, chiến cuộc gay go và nặng

Bề nhứt , tào là Quảng trị , nào Bình- Long . Báo Quảng - Ngãi ,

nào Kontum và các trụ sở Hành-chánh Địaphương bị tàn

phá có thực sự phải tốn đến một kinh phí như vậy không :

Chắc chắn điều này ủy ban Ngan-sách đã được Hành-pháp

tường trình rõ ràng.

1 ) Việc cải tổ nền Hành -chính Xiuấp theo Sắc lệnh

120 nhằm gin-lược nhận số ở ủy -ban Hanh-chánh Xá và

Ban Trị sự Á , ngõ hầu chấm -dứt tình trạng phung phí nhân

lực , đồng thời giảm chi và tăng hiệu năng cho guồng máy

chánh - quyền .

Ủy-bay chúng tôi không có tài liệu , nhưng cũng có thể

suy luận rằng số kinh phí mà Bộ Nội-vụ dự trù về phần nầy

là 450.000.000$ cho năm 1973 là một sự lo xa thái quá . Về

số kinh phí 4.740.000.000$ và Bộ Nội-vụ dự trù trợ cấp

các tỉnh để trả thù lao cho các viên chức Xa - ốp , chúng tôi

nghĩ rằng không sát thực tế vì Thủ-tướng Chính phủ đã ban

hình sắc lệnh số 120 N / SL ngày 20-8-1972 nhằm giản

lược khá nhiều phân số ở hai cấp Xá và Ap .

2) Việc cải tổ là dì hữu hiệu hóa cơ quan chấp hành Xi

bằng cách đề Tinh - Trở 1g chỉ định nhân viên ủy - baa Hành.

chính Xá và toàn ban Trị-tự Ấp.

3 ) Việc cải - tô thứ ba nhằm tạo sự thuần phát

việc chỉ huy .

trong

Con số đó nếu tính tròn thì có khoảng 50 % nhân tố

được tiết giảm . Chúng tôi xin ủy ban ngân -sá : 1 chú ý đến

tổ kinh phí này để tùy ghi đề nghị khoáng đại cắt giảm và

sung dương vào các Mục khác như Y- tế , Giáo -dục chẳng hạn .

4) Việc cải tổ quồng mí, Xã thôn hợp lý trong tổ-chức

thuần nhất về chỉ huy và hữu hiệu trong hoạt động tạo Xi

thôn thành một cộng đồ 1g an ninh phát triển nhằm đạt khác

năng trên các mục tiêu tự phòng tự quản , tự túc và trường.
tồn trong truyền thống dân chủ và tiến bộ .

Kính tra Quý vị .Nhân nói đến kinh phí gầy . chúng tôi tưởng cũng xin

trình cùng khoáng-đại quan -diêm của ủy ban Nội vụ chúng

tôi liên quan đến số:-lệnh 120/SL/NV kể trên . Đó là lý do và mục tiêu cải - nền Hành-chánh Xi thôn

theo tinh thần Sác- lệnh 120 của Hành - pháp . Ủy- ban Nội- vụ

chúng tôi cũng như chúng tôi , sau khi tiếp xúc với hầu hết

những Dành biểu tại các địa phương, ghi nhận rằng Sắc lệnh

số 120 tất nhiên cũng có thứng khuyết điểm .

Theo sự trình bày của Hinh-pháp thì sở di Sic- lệnh

120/ SL/ NV ra đời là vì theo điều 70 Hiến-pháp, cần có một

đạo luật qui định sự tổ chức , điều hành nền Hanh - chánh địa

phương và trong lúc chờ đợi sự ban hành một đạo luật như

trên mà bản dự thảo đã được Tổng-thống chuyển qua Quốc

hội thì hiện nay tổ chức chính quyền Xu , Áo vẫn được tiếp

tục điều hành và bị chi phối do văn kiện lập quy căn bản là

các Sác-luật số 198/SL/HC ngày 24-12-1966 , Sác- lệnh

045/SL/NV ngày 1-4-1969 .

Chúng tôi thiết nghĩ công việc lập-pháp rất quan trọ18

nên chúng tôi ước mo 1g Quốc-hội ấn biểu quyết sớm một

đạo luật tổ chức nền hành chánh địa phương như Hiến-pháp

đã quy-định . Có như thể , trong lãnh vự: này, chúng ta mới

có thể tránh tình trạng là mỗi lần thay đổi Nội-các là mối

lần có thêm một quan niệm mới về tổ chức hành chính tại

hạ tầng cơ sở .Các văn kiện trên di đạt một bước tiến rất xa trên

đường hướng địa"phương phân quyền theo tinh thần Hiền

pháp. Tuy nhiên , sau thời gian áp-dụng , kinh nghiệm cho

thấy những sắc lệnh ấy còn nhiều khuyết-điềm như sau :

1 )- Nhân-số của ủy ban Hanh-chánh Xí và Ban Trị

SỰ Ấp quá đông , vượt mức nhu- cầu thực-sự. Sự kiện trên

đã tạo cho Xi một sáng nặng vô bồ , trong lúc phần đông các

Xa chưa hoàn toàn tự túc. do do thiếu ngân khoản để phát

triển và phải nhờ vào trợ cấp của Ngân-sách Quốc-gia .

Bằng chứng là từ thời ủy ban High- pháp Trung- rơng

đến thời Thủ -tướng Trần -văn - Hương và địa này là Thủ

tướng Trần - thiện - Khiêm đã có ba Sắc -lệnh chi phối bán đề

này . Riêng về vấn đề huấn luyện các cán bộ Xi Âu, chúng

tôi thấy không a : chối cãi đượ : rằng chương trình nền cán

chigh quân ” là một công tác thiết yếu trong bất cứ giai đoạn nào ,

2) - Việc bầu cử Trưởng-Ấp không phù hợp với tinh

thần Hiếu-pháp ở Ấp không phải là đơn vị địa phương nhân

quyền .

Nhưng việc huấn luyện không phải chỉ làm chiếu lệ lấy

có . Nhiều viên chức Xã An, than phiền là được huấn luyện

đi , huấn luyện lại nhiều lần , nhưng không thấy tiện bộ vì

chương trình và đề tài huấn luyện không mấy đời mới , Học

một dàng mà thi hành một dàng khác ,

3) - Thủ-tục bổ nhiệm viên chức Xãi, theo Sắc-lệnh

045/SL/NV có tính cách phức- lạp . lắm khi không căn cứ

vào khả năng của ứng viên , nghĩa là lệ thuộc vào sự quen biết

với Hội-đồng Xá , vì việc bổ nhiệm cần được sự thỏa hiệp

của Hội-đồng. Do đó, sự điều hành công vụ cũng bị ảnh

hưởng rất nhiều.

Những đ ều mà các cán bộ đã được huấn luyện tại

Trung-Tâm Huấn- luyện Cán bộ Quốc - gia Vũng-tàu đem về

áp dụng tại Xã bị trở ngại vì ông Quan-trưởng và ông Tinh

trưởng không chấp nhận những nguyên tắc hành -chánh và

phứng lề lối làm việc cho Trung tâm Huấn luyện Cán-bộ

Quốc gia Vũng -tàu huan- luyện .

804) Một vài phần vụ tại Xí cần được tổ -chức lại đà

việc điều-hành có kết quả hơn . Chẳng hạn cần tăng gia sự

Nhưng dù có những tờ xuất đồ ủy ban chúng tôi không

đề nghị cắt xén ngâm khoảng 30.000.000$dự trù cho việc
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phải được cắt giảm bớt đề đa 88 pg các Chương khác .huấn luyện viên chức , vì với Sắc lệch 1 2 /NV/SL này , Hành

pháp cần có nhu cầu huấn luyện mới , như: g chúng tôi nghĩ

chúng ta nên khuyến cáo Hanh- pháp dề cảicải tiến hắn lại

chương- rình huấn- luyện .

Điều 3 : Số gia tăng của điều nầy lên đến 700 triệu

được xem là quá đánỹ . Bộ sở-quan dã chiết tính một cách

máy móc thi dự - ù văn phòng phẩm và vật-dụng linh tinh

theo đầu người nên kinh phí đã tăng gần 300.000.000$ cho

cả hai khoản , nghĩa là Bộ sở-quen dã chiết-tính theo một tiêu

chần có thề nói là hoàn toàn kác lạ với tất cả các Bộ

cơ-sở của Chính-phủ .

Về việc bầu cử Xã Áp , kinh- phí dự trù là là 30.000.000$

độ trợ cấp cho 1.100 Xô và 5.00 Ấp được tổ chức bầu

tử lại vừa Hội- đồng Xa , vừa Tưởi g Áo trong năm 1973 .Ã

Tuy nhiên, trên thực tế . ủy ban Ni-vụ chúng tôi cũng được

sự thông cảm của Ủy ban Ngânsách Tài - chính cho nên

chúng tôi theo dõi và nghiên cứu kỷ luởng Ngôn- sách của

Bộ Nội vụ vì Ngân - sách 1973 được dự thảo trước tháng 6

cho tên Bộ Nội - vụ không vép liệu đo pc Sác-lệnh ! ^ 0 bºn

lành vào khoảng tháng 8. Do đó, kinh phí dự trù : 0.000.000$

đề bầu cử Xa Ấp biện nay sẽ khô: g được thực hiện .

Hiện nay , Bộ Tư-lệnh Cảnh-sát Quốc- giu da áo-định

theo tiêu chuẩn của Hoa kỳ là một nhân viên Cảnh sát được

xài một số tiền là 1.18 $ về văn-phòng phẩm trong một

tháng , tôi đem nhân cho 122 000 người theo cấp số lý-thuyết

chúng tôi nhận thấy không thực- tế , vì trên thực-tế , những

nhân-viên Cảnh sát Di-chiến , Cảnh-sát Công-lộ, Cảnh-sát

bảo vệ yếu nhân vv.. không phải sử dụng đến văn phòng

phần hoặc nếu phải sử dụng thì chi với cây viết chì , cuốn

tổ tay Bà loại văn pl on 8 phần này đều do họ tự mua sắm6

lay .

Tuy nhiên chúng tôi không đề nghị cắt tất cả 30.000.000$

mà chúng tôi chỉ xin ủy ban ngân sách cắt giảm 12.500.000 $

và giữ lại 17.500.000 $ đề trợ cấp cho khoảng 500 Xã vừa

bị tàn phá vì chiến cuộc , hoặc vừa mới được bình định xong .

Sau đây , chúng tôi xin nhận định về Chương 512 :

Bộ tư- Lệnh Cảnh-sát Quốc-gia .

Điều 5 : Năm 1973 Bộ vở- quan có dự- trừ một Nân

khoản là 2.000.000.000$ và trợ cấp tử tuất cho siu -đình

Cảnh-sát . Chúng tôi thắcºmắc vì không thấy có sự giải-thích

rành rẻ để chứng minh , một Cảnh-sát viên lễ hy sinh, nổi

tia -đình sẽ được trợ-cấp bao nhiêu và theo tiêu chuẩn vào ...

tại sao tài -khóa 1972 và các tài-khói trước không có dựrtù

kinh -phí này ?

Kinh- phí dự trù cho ngành Cảnh-Tát Quốc-gia trong tài

khóa 1973 lên đến 23 077.676.000 $ chiếm gần trọn 80%

ngân sách toàn mục 17 của Bộ Nội-vụ .

So với tài k ! óa 1972 là 20.313.374.000 có sự gia tăng

2164.302.000 $ , tức là gia tăng 13,6%

Không lẽ từ trước các Cảnh-sát-viên tử-nạn vì công - vụ .

gia-đình không được hưởng tiền tử tuất hay sao ? Lẽ dĩ.

nh ên là phải có . Vậy thì ng ân khoản cần thiết đó nằm ở

điều nào để đến tài -khóa 1973 ny lại đưa ra ?

Bộ sở quan giải thích số thể dự trội trên 2 tỷ bạc này phần

chính yếu là dề dự tuyển thêm 6,667 nhân viên trong năm

1973 đề đạt một dấp số là 104.00 người trol 8 cấp số lý

thuyết trên toàn quốc là 22.000 người .

Kinh-phí dự trội nầy cúng nhầm dề dài thọ mức lương

bồng theo quy chế mời c o s hân viên và sự gia tăng vật giá

về các việc xây cất , tu bồ mua sắm dụng cụ và máy móc.

Đó là một vài điều không sống tỏ trong rất nhiều điều

khoản khác có thể gây thắc-mắc. Tuy nhiên , như trên chúng

tôi đã trình bày . đối với một cơ quan sử-dụng hàng năm trên

23 tỷ bạc , với một khối lượng nhân viên không-lồ , đạt trên

1/10 tổng số Quấn -nhân của Quân-lực Việt -nam Cộng Hòa,

thứ 3 sợ xuất về chi tiết trong phạm - vi kỹ thuật thiết lập

Ngân -sách cũng không đáng quan tâm lắm .

quan cóVề phương diện tổng quát, đối với một cơ

tách nhiệm lớp lao về an ninh lãnh thổ và trật tự công cộng ,

Ủy ban chúng tôi có thể chấp nhận toàn bộ k nh phí dự trù

cho Chương 512 , nhưng về phương diện chi tiết , phân phối

ngập khoản cho từI g đều, chúng tôi thấy cần nêu ra ít nhiều

nhận xét đề được khoáng đại lỗ trợ .

Điều đáng nói là với kinh phí ấy , với nhân- số ấy , ngành

Cảnh-sát đã chu toàn nhiệm-vụ chưa ? Có phục-vụ

người dân đúng mức tương xứa với sự đóng góp thuế khóa

hiện nay của đồng bào không ?

Về tổ-chức , kế hoạch của Hành - pháp đem Cảnh-sát và

tận làng xã nhắm hai mục- đích chính là đem công lý về tận

nông-th ôn , cai trị bằng luật -pháp và tận diệt hạ tầng cơ sở

của Việt -cộng trong chiến dịch • Phụng hoàng” .

Về điều lệ Bộ Tư- lệ h Cảnh -sát Quốc gia dự trù một;

ngân - khoản là 237.102.00 $ để trả phụ-cấp sai biệt cho

nhân viên chính ngạch thay đổi tình trạng gia đình và-

331.571.000$ cho nhân viên c ng th ực theo tiêu chuẩn 50%

nhân số biện -6 tu . Sự thay đổi tìna- rai 8 81a- đình , tỀ eo ủy

ban chúng tôi hiểu , là nhân- viễn có thêm con cái hoặc phân

viên độc thân lập gia đình .

Trên phương- diệu lý thuyết , nếu chúng ta chấp nhận

chủ-tượng ấy thì về mặt thực-tế ..

(Ong Chủ- tich bấm đeo báo hiệu đã hết giờ phát biểu ).
Như vậy tiêu chuẩn tăng 50% không sát thực tế đối

với những người có gia - đình . Tường -hợp có 2 con thêm

một đứa tố a thì có thể chấp - than 50% là đút 8 , nhưng phần

dông trung bình mỗi nhan-viên có 3 hoặc 4 con thì nếu thêm

một đứa tứa trong năm 1973 , thì như thế không thể chấp

nhận tỷ- lệ 50 % . Kính thưa ông Chủ-tục

Vậy , chúng tôi nhận thấy tỷ-lệ 5 % nầy là quá đáng

nên với số kinh phí dự trù ở diều này là 568.000.000$ căn

Đây là bản nhận định của ủy- ban Nội-vụ chúng tôi , b &u

ông Chủ- tich không cho phép tiếp tục để trình bày hết quan
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( Vỗ tay)điểm của ủy ban Nội-vụ chúng tôi thì chúng tôi xin ngưng ở

đây và chúng tôi sẽ tiếp tục ghi tên sau những đồng việt

khác .

O. CHŮ-TICH.

Chúng tôi không vơ đũa cả nắm đà bảo rằng tất - cá nhân

viêu Cảnh- sát về Xá đều xấu . Chúng tôi cũng không khí

the dề võ đoán rằng mỗi nhân - viên Cảnh- át muốn được về

là m Cuộc-trưởng ở Xã trù -phí an -ninh đều phải đóng bụi

sống bụi chết . Nếu thiếu điều kiện này thì phải đi một Xi

vừa nghèo nàn , vừa kém an-ninh .

Chúng tôi xin đi ôn g Chủ- tịch ủy - ban Nội- vụ tiếp tục ,

nhưng vui lòng tóm tắt lại để đỡ mất thời giờ.

6. NGO-VĂN-LUÔN (Chủ-tịch Ủy -ban Nội-vụ).

Trên phương diện lý thuyết , nếu chúng ta chấp nhận

chủ trương ấy thì về mặt thực tế vấn đề cần phải xem xét

và thảo luập lại .

Nhưng sự thật là có như vậy . Sở dĩ chúng tôi nói lêa

sự thật ấy là để góp phần xây dựng quốc-gia . cũng như nói

lên sự thật về bộ Tư- lệnh Cảnh-sát Quốc-gia hay bộ Nội-vụ

nếu cần thanh minh , thì thanh minh rằng từ trước tới nay

những tin đồn về sĩ quan này sĩ quan nọ chạy chọt bao nhiêu

triệu để được bổ nhiệm làm Chi-huy-Tưởng Cinh-tát Quốc

gia Quận nầy, linh kia chỉ là những tin đồn báo , kể cả nhữnz

lời oán than về các cái gọi là ủy-ban An-Tinh Tinh mà phân

viên cơ quan Cảnh-sát nắm vai trò then chốt cũng thế , không

làm gì có chuyện bắt bớ sai lầm không bao giờ có chuyện

định thời gian thu hình các khuất .

Chúng tôi không muốn nói đến sự gia tăng kinh phí

để thiết lập trên 2.000 trụ sở cuộc Cảnh- sát Xá , mua sắm

vật dụng và máy móc, mà chúng tôi chỉ muốn đặt vấn đề

hiệu năng cỔp tác .

Thử hỏi , với một công thức phân tán trong lực lượng

về tận mối Xã , thôn , một cuộc Cảnh - Quốc-gia có khoản

từ 10 đến 12 nhân viên có đủ để duy trì an ninh cho 5 , 7

ngàn dân ở rải rác trong năm , bảy ấp khôr g ? Vì trong số

10 huy 12 thân viên đó còn phải dành ít ra là 3 , 4 nhân viên

de thưề ng trực tại văn phòng và canh gác trụ sở .

Đó là điều mà chúng tôi chở đi bộ Nội-vụ khi ta

trước ủy ban Nội -vụ vẽ trả lời cho chúng tôi ,

Người ta có thể dùng câu ngạn ngữ một con sâu làm

trầu nồi canh đề bạo chúa.

Do đó không bao giờ người dân thấy được hình

bóng bộ sắc phục Cảnh sát tại các Äp xa xôi .
Chúng tôi chấp nhận dù rồi cũng có quá nhiều sâu,

nhưng điều quan trọng là người có trách nhiệm có chịu bắt

bỏ và loại trừ những con sâu đó hay không ?
Và công- tác , nếu nói dùng Cảnh sát đề tiệt ba cán bộ

Cộng sản nằm vùng , đó là đánh giá sai lầm “ mưu thần chước

quỷ của Cộng sản nằm vùng , vì những cán bộ Cộng -sản nằm

vùng dã nằm trong lòng nhân dân ở nông thôn . ( vỗ tay )

Phải nói rằng chỉ có người dân ở địa phương mới liều

có tôn tích , hoạt động của tôi tép cán - bộ Cộng-sản tằm

vùng . Vậy nếu muốn đạt được kết quả , phương thức hữu

hiệu nhất , theo chúng tôi nghĩ là phải cảnh-sát- hóa dân

chúng tông thôn .

Tóm lại , về phương diện ngân- sách của Bộ Tu -lịch

Cảnh -sát Quốc gia , chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự sáng

suốt , sự thanh liêm của các cấp chỉ huy của bộ Tư lệnh này.

Chúng tôi chấp nhận hỗ trợ một kinh phí lớn lao đà bộ

Tr- lệnh Cảnh sát Quốc-gia on thành những kế hoạch và

những hương trình bầu dối đầu với Cộng -sản trong những

ngày đấu tranh chính trị sắp đến .

Bao lâu chưa làm được việc này thì thành tích của tgười

Cảnh -sắt Quốc- gia , nếu cố , cũng chỉ là một sự phối hợp , nói

nôm-pa là “ dấy máu ăn phần và thành tích sẽ không ngoạn

tục, và phải đau lòng mà nói rằng nếu một tên Cộng- sản mắc

lưới Phụng Hoàng thì đồ g thời cũng có 5 , 7 người dân

quốc-gia phải tuôn trào nước mắt vì bị oan ức và vạ lây .

Nhưng chúng tôi cũng kêu gọi các cấp chi huy Tung

ương bày bán 8 suốt , mạnh mẽ và thẳng ty khai trừ những

con sâu mọt đó .

Về kỷ luật, tác phong , chúng tôi rất có cảm tình và

biết ơn các chiến- si Cảnh- sát, nhưng không vì thế mà chúng

tôi không nói lên một sự thật phũ phàng là dem người Cánh

sát về Xã , nếu có một sự giúp ích nào đó thì cũng dồn g thời

tạo cho người dân là : 8 phú pg uỗi kinh -hoàng mà các cấp

Tung- tơng ít kui biết đến hay không gờ có thể xảy ra .

Trên cương vị một Dầu - biểu , chúng tôi sẵn sàng xuất trình

n? ứng tài liệu và chương trình mà ủy ban Nội-vụ chúng tôi

sẽ cố gắng hoạt động tối g những ngày sắp tới

Nhận xét về Chương 635 : Nha- tồn Giám-dốc Nhân

dầa Tự-vệ .

(Vỗ tay )

Một vài thí - dụ điển hình nhỏ là các gia đình có thận

nhân ở bên kia lằn mức bều trước kia chỉ phải dài thọ lệ

phí ” cho ông làL8, ông ấp , thì nay phải cung phụng thêm

cho ông Cảnh-sát . Cảnh -sát về làng đề ngừa bát , truy lùng

đào binh , thanh niên trốn quân- dịch bì ny chính những thành

phần sống ngoài vòng pháp luật này lại được pháp luật , một

thứ pháp luật của kim tiền , một thứ pháp- luật của rừng xanh

che chở , và những người bị bắt được ghi vào bảng thành

tích hoạt động của ngành Canh- sát chỉ là những anh cùng

dinh áo cách đóng góp

Cũng như đối với Chương 214, cơ quan Truog -ươn !

và cơ sở hành chánh Côn -sơn, nhận xét đầu tiên của chúng

tôi là cấp bực tổ chức của cơ quan , có một Tổng phí nhưng

đáng chi- tích hơn ba Tổng Giám đốc Hành-chánh địt

phương là pha Tổng Giám-dốc Nhân - dân Tư - ệ chỉ có vài

sở ( theo tài liệu của Bộ Nội-vụ là chỉ có tại sở ) và tiện dụng

có khuynh-hướng lập thêm hai sở nữa .

Chúng tôi không hiểu tại sao cơ quan trực thuộc nào của

bộ Nội- vụ cúng D uốn được nâng lên cao khi mà khối lượng

công vụ cko thấy không cần thiết .
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Phải chăng Nha Tổng Giám -đốc Nhân- dân Tự- vệ do

một vị Đại-tá Chi-huy nên cần phải nàng lên hàng đồng the

dề vị vị quan đó có chức vụ Tồn g Giám đốc ?

Đó là một thực trạng đau lòng , góp phần vào một thực

trạng đau lòng khác là không biết Chương trình huấn luyện

của cơ quan hữu trách như t } ế nào mà hằng ngày các báo đều

có một mục gọi là “ Chuyện dài Nhân-dân Tự-vệ của Đô

thành . mục Nhân-dân Tự-vệ chạm súng cùng lực lượng bạn

là Cảnh- sát Quốc-gia hoặc Nghĩa quân , thường xảy ra ở

các thôn ấp .

Nẵu quả vậy thì một ngày nào đó , nha Viếa -thông tha

Cải -huấn cũng sẽ trở thành Tăng- nha nửa lay sao ?

Về phương diện kinh phí dự trù , ngân sách năm 1973

của Tổng-nha Dâu- dân Tự-vệ cố giảm đi 73.410.000$ 5080

với tài khóa 1972 vì lý do chuyển một số nhân viên dân chính

4I8 bộ Nội-vụ và bớt một số vật liệu và dịch vụ điều hành .

Chúng tôi xiu vang Chương 232 thuộc Nha Tiến-thống

Kinh -phí dự trù cho năm 1973 của Chương này là

589.56 2,00:5 $ so với tài khóa trước là 525.331.000$ , có

sự gia tăng 64.231.000. $.
Nhưng nhìn qua bản phân phối , nguời ta vẫn nhận thấy

nha Tổng Giám -đốc Nhân-dân Tự vệ dự trù nhiều kinh phí

nặng về phần trình diễn , đại khái thư các khoản sau đây :

In bằng Tuyền-dương Tưởng -lệ cấp cho tư nhân , cán

bộ gi từ 200$ đến 500 $ một tấm ,

Đối với một cơ- quan chuyền biệt về kỹ thuật , yếm -trợ

hệ- thống truyền- in cho cả các lực- lượng bạn như Quân lực

Việt-nam Cột g-hòa , Cảnh-sát Quốc-gia , Cán bộ Phát-tiền

và Bình-định , phải tiếp liệu và duy trì cho 54.873 máy truyền

tin và 2,045 máy phát và nạp điện các loại , tỷ - lệ gia tăng

80% không phải là một con số quá đáng.
Dụng cụ thể thao , nhạc khí lên đến 26.450.000 $ ,

Kinh phí dành để tiếp đón Nữ đoàn viên Nhân dân

Tự-ệ xuất sắc về thủ đô dự ngày lễ Hai- bà-Trường .
Tuy nhiên , phấn -dịp này chúng tôi cũng xin lên tiếng và

lưuộý cơ-quan hữu-trách là Nha Viễn thông về tệ doan cắt

xén bớt điện từ mà chúng tôi gọi là pin cấp cho chúng

đơn vị nhỏ nhất để sử dụng máy truyền tin .
Kỷ niệm ngày thành lập Nhân- dân Tự-vệ , ngày Quốc

khánh : 40.000.000 $..

Ngoài ra , còn có những kinh phí khác không sát với

thực tế như tiền sửa chữa cho một công xa chưa có ( vừa mới

đề nghị được mua) .

Trung-bình , hàng tháng mỗi máy được cấp 12 cục pin ,

nhưng các phòng Viễn - thông chi cấp cho xá 8 cục , về đến

Xã Ông Xã-trưởng lấy bớt một lần nữa là 2 cục , rốt cuộc

mỗi máy ở ấp chỉ còn có 6 cục pin mà thôi . Các ấp , các

đồa Nghĩa-quan , nếu thiếu thì phải tự cung cho đủ với nhu

cầu , nghĩa là phải bỏ tiền ra mà mua thêm ,
Riêng khoản tổ chức kỷ niệm ngày thành lập tổ chức

Nhân- dân Tự vệ. Bối Tit h được cấp 300.000$ .

Tiền đó sẽ do ai sử dụ 8 * Theo kinh nghiệm thực tế

các năm qua , các đoàn viên nhân dân tự vệ Xã ấp về tinh

dự là đều tự túc ăn ở hoặc do công cho xã đài thọ : Về

chuyên chở thì đã có xe của tial .

Việc này nêu ra có vẻ nhỏ nhen , nhưng nếu chúng ta

thử làm con tính là từ Trung -ương về đến đơn vị nhỏ là

Nghĩa-quân , nếu trong một tỉnh có 500 máy truyền tin , nối

máy bị xén bớt đi 4 cục, và mỗi cục pin B- 30 hiện nay ở

ngoài thị trường bán 50$, cứ phơp lên chúng ta thấy mối$

tháng ông Chủ-*ự Phòng Viếa-thông cũng có một số lời tơ

sơ trên 600.000$ .

Chúng tôi không phủ nhận tổ chức Nhân - dân Tự-vệ cố

tiến bộ , hàng : gu Nhân dân Tự - vệ có tưởng thành , nhưng

cúng không thể tin vào những con số , những thành quả mà

cơ quan này đã phổ biến .
Điều này chúng tôi thấy không có gì quan-trọng. Nhưng

nếu xảy ra trườnghợp dau lònk là Việt- cộng tấn công dồa

bột mà máy truyền tin không đủ pin nên không thể liên lạc

được, do đó đồn bốt bị đánh úp thì trách nhiệm về ai ?

Con số 4 triệu , 5 tuệu đoàn viên Nhân dân Tự-vệ chi

là con số lý thuyết , phát sinh từ việc làm tắc trách , báo cáo

dẹp của các địa phương.

Về Chương 51 của Nha Cải -huấn , chúng tôi nhận

định về giá của khầu- ph ần dành cho các can -phạm hiện nay .Danh sách cử tri có sẵn đó , các ấp , các xá , cứ việc chọn

hạng tuổi khi tên vào danh sách nhân dân tự vệ tồi tạp cho

Quận, Quận báo về linh và linh trình về Thung- gig.

Thực trạng về hiệu năBg công tác của Lực- lượng .

Trên thực tế, khẩu phần của can-phạm ở miền Tây

là trên 39% . và giá cao nhất là 53% một ngày , còn giá

dành riêng cho can-phạm ngoại- kiều vào khoảng trên 70%.

Vì giá tiền kbầu- phần quá thấp như thế nên Nha Cải-huấn

không thể nào đặt ra một chế độ thầu để cung cấp thực phẩm .

Nhân-dân Tự- vệ như thế nào ?
&

Xá , ốp , Phường khóm nào cũng có Nhân -dân Tự- vệ

cúng ngày đạm canh xác , nhưng thật sự chỉ có một số , một

nhóm người làm công tác gác thuê , canh mướn , bề ng tháng

được hưởng một số đều do những đoàn viêu hữu danh vô

thực đóng góp, nhưng thườ8 thg 2 ng những ng ời đầu

Đậu được hưởng nhiều hơn .

Do đó , tại các Trung tâm Cải - huấp những can-phạm

phải bầu ra một đại diện và chính lgười dại-diện này đi

chợ mua lấy thức ăn rồi về nấu lấy .

Chính quyền đã nhiều lần ngăn cấm mối ngu vi đều có

cơ hội tham gia việc giữ làng , giữ xóm , như g nếu ai cũng

thi hành theo lịch Chính - phủ thì các tay dầu Đậu ? Nhân dâu

Tự-vệ sẽ được hưởng thụ gì ?

Chúng ta biết rằng hiện nay giá gạo tệ nhất cũng là

8.000$ một bao 100 ki - lô tức là 80$ một ki -lô , mà mỗi

Igày một người ăn 3 buổi ít B} ứt là 500 gỊ Rạo tức là

phải tốn mất 4 $ tiền 8ạo rồi , chỉ còn lại có 4 % . nào là

tiền củi , nắm muối và thức ăn thì với 4$ đó làm sao có

đủ chất bổ dưỡng cho các can-phạm đó ?
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Vì vậy chúng tôi xin quý công viện , nhất là ủy ban

Ngân-sách , tài trợ v - kiến của chúng tôi là chấp-nhuận sự

gia tăng đồng đều tối khẩu phần hàng ngày cho phạm -nhân

trên toàn quốc là 10$ cho mỗi khâu-phần.

Lát nữa chúng tôi sẽ dệ - trình một tu -chính án chi tiết

liên quan đến hai đề nghị của ủy- ban Nội - vụ chúng tôi :

thứ nhất là tăng phụ cấp cho các Viên - hức Xa -Ốp trung

bình nối dầu nỆười là 1.000 $, thứ hai là tăng khẩu phần

ăn cho nồi can-phạm ( $ .

Thình to , đổi với đề nghị họ xin là 200.000.000$ , uy

ban Ngân-sách chi đề nghị khoáng dại Hạ- Nghị- việc chấp

thuận số tiền là 150.000 000 $ mà thôi đề vừa đúng với nhu

cầu.Đối với năm 1973 , Bộ Tư lệnh Cảnh-sát Quốc-gia da đề

nghị kinh phí 200.000.00 $ ủy ban nhận định rằnt số chết

chóc của Cảnh- sát trong năm 1972 sở di tăng nhiều là vì

có chiến cuộc từ tháng 4 năm 1972 , còn đối với năm 1973 .

chúng ta không ham muốn và cũng không có lý do gì để ham

muốn có một sự tấn công như vậy nữa để tăng số tử-tuất

về quân sÌ cũng như cảnh sát viên , nên số tiền mà chúng tôi

dự trù cho năm , 1973 là 100.000.000 $ ,thay vì 200.000.000 $

như Bộ Tư-lệnh Cảnh-sát Quốc -gia đã đề nghị .

Chúng tôi sẽ xin trình cùng khoáng đại là sẽ lấy ngân

khoản ở mục nào dễ xin ủy -ban Ngân- sách cho gia tăng tiến

những khẩu phần và phụ-cấp đó .

Đó là những chi tiết mà chúng tôi xin trình khoộng dại

trước để quý vị động- viện sắp lên sau đây có những con số .

những dữ kiện cần thiết bầu trình bày quan điểm của mình ,

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát biểu trong phần sau vì chúng

tôi sợ mất thì giờ của quý vị .
. HOÀNG-THÔNG.

( V & tay )
Chúng tôi dự định trình bày vài vấn đề liên quan đến

các Chương 21 4 , 51 , 635 , của Mục 17 thuộc Bộ Nội-vg.

nhưng những ý kiến mà chúng tôi dự định trình bày nơi dày

vừa được ông Chủ tịch Ủy ban Nội -vụ phát biểu với quý vị

một cách hết sức đầy đủ . Tuy-nhiên , chúng tôi cũng xin góp

thêm một vài ý kiến liên quan đến 3 Chương nói trên .

Ố HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy - bau Ngân sách Tài

chính).

Chúng tôi xin phép ông Chủ tịch và quý đồng việt cho

chúng tôi vài phút để giải thích thùng chi - tiết tăng giảm

ngân-sách liên " quan đến Bộ Tư- lệnh , Cảnh sát Quốc -gia đề

các đồn việc ghi tên lên phát- biều về sau vẻ khỏi có sự

nhầm lẫn .

Về số tiền tử tuất mà trong ngân -sách bồ túc 1972 Hạ

Nghị-viện đã chấp thuận thông qua số tiền là 150.000.000$.

thì năm nay Bộ Tư- lệnh Cả h -sát xin 200.000.000$ .

nhung Ủy-ban Ngân- sách chỉ chấp thuận 100.000.000$ .

Trong những ngày vừa qua , hầu hết quý vị lên diễn - dàn

đã lưu tâm đặc biệt đến các tầng lớp cán bộ , nhất là quân

thân , khi tháo luận về Mục 15. Hôm nay, chúng tôi muốn

nhân cơ hội này đề lưu ý quý vị một tầng lớp cán bộ mà

chúng ta thường quên lãng , đó là cán bộ Xá, Ấp.

Kính thưa Quý Vị .

.Từ trước năm , 1972 tức là từ năm 1971 trở về trước,

hằng năm con số cảnh- sát - viên by-sinh vì Tô-quốc loặc bị

tai nạn hay bị thu ớtg-lích tu ớtg -đối còn ít , và ở tại điều

1 , kinh-phí mà Quốc hội chuẩn cấp đề trả lương cho 1 20.000

cảnh-sat-viên nhưng vì Bộ Tư lệnh Cảnh- tát Quốc- gia

chưa hoàn-tất cả nhân- số nền kinh-phí dự-trù tại điều 1 còn

thừa và dùng số kinh-phí dư thừa đó để trả trợ cấp-tử-tuất ,

nhưng cũng còn thiếu .

Họ là ai ? Họ là nhữr 8 người cán bộ âm thầm , khiêm

tốn đã thật sự từ trong nhân dân mà ra , sát cánh với nhân

dân và ngày dém phục vụ cho nhân dân . Họ không chỉ là cái

bộ mà thôi , mà họ còn là những chiến sĩ luôn luôn đứng đầu

các trận tuyếu , đối diện thường xuyên với bọn Cộng-sản mà

nông thôn là vùng đất tung hoành của Cộng- sản và nhân dân

nông thôn là mục tiêu bài g đầu cho chủ- trưởng thôn tính

trong thế trận nhân dân của Cộng-sản .

Phần khác, trong phần chi phí chung , thì hằng năm

Tồng nha Ngân -sách cũng có dự - ù một số tiền đề Bộ Tư

lệnh Cảnh sát Quốc- gia đài -thọ trợ -cấp tử- fuất cho các nhân

viên cảnh-sát , và nhất là đối với những người chết từ dầu

năm thì số lu Prg đó cũng còn dư , tên thần đó không gia

tăng bao nhiêu , thành ra ngân-sách không có khi

Nhưng , thưa quý vị , những người cán bộ đó , những

người chiến sĩ đó đã ít được ai lưu tâm và thường bị quên

lãng : Họ và phục vụ và hiện dấu trong những điều kiện hết

sức thiệt thòi . Dù vậy , họ cũng đã can đảm và kiên trì đứng

dầu trên mọi trận tuyến , ngày đêm với bao thử thách gian

nguy để tạo sự an lành cho nhân dân , bảo vệ Xã , Áp dề

không bị lọt vào tay Cộng sản , đồng thời xây dựng Xa-Ốp

hùng mạnh thoát khỏi cảnh chậm tiến tkèo nàn .

Tuy nhiên , đối với năm 1972 nơi điều 1 , vì phầu số

đa lên đến 122,000 người nghĩa là không còn sự khiêm

khuyết về t ban-số, nên số tiền dự -tù ở điều không còn

dư sữa và số tiền trợ cấp tử- tuất chi trông cậy vào số tiền

lương của những người đã chết vào đầu năm , và phần chi

phí chung không đủ tiền đề dày -thọ dồi với số người tử-tuất

quá lớn trong năm 1972 cho nền Bộ Tư- lệnh Cảnh sát Quốc

gia phải yêu - cầu cấp thêm ngân khoản bồ- túc là 150.000,000$ .

Từ ngày cuộc chiến khởi đầu cho tới hôm nay, chắc chắn

da cổ bàng vạn cán bộ Xã ấp đã về nhiệm vụ mà bỏ mình , và

đặc biệt trong những ngày tháng vừa qua , kể từ cuối tháng

3 năm 1959 , khi Cộng-sản công khai xâm là: g miền Nam

này thì cũng đã có hàng gần cán- bộ Xã áp đã bỏ mình

và đặc biệt ở tại Tỉnh Bình- dynh . ( Qui- phơn) đã có đến 305

cán bộ phải chết đi đề cho miền Nam này được đứng vững

và tồn tại ,

m

Số tiền 150.000.000$ đó khi ra trước Ủy ban Ngân

sách Tài-chánh , Bộ Tư- lệnh Cảnh-sát Quốc- gia đã đưa ra

những con số tính đến tháng 10 năm 1972 thì chúng tôi

nhận thấy tổng số tiền trả phụ cấp tử tuất cho Cảnh-sát-viên

chết hoặc đã bị thươnữ từ đầu năm 1971 đến ngày 31 tháng

10 năm 1972 là 120.000.000$ . Thật sự chi vào những hai

tháng còn lại vào khoảng 30.000.000$ nữa .

Thưa Quý vị ,

Vai trò của họ trong quá khứ cũng như troỀg hiện tại

da &ay go và các khồ ; họ đã đóng một va1 trò quan trọng
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Ố HOÀNG THÔNG -cho sự tồn tại của miền Nam , và mai đi , họ lại sẽ là những

cán -bộ và chiến sĩ đứng vào hàng đầu của trận tuyến mới vì ,

thưa quý vị , nông thôn , Xã ấp, độ chíah là chiến -trưởng

quyết định sự thắng bại của chúng ta .

Nếu dân chúng ta giữ được , dắt chúng ta bio vệ được,

thì đó là sứ-mạng chung của mọi người , nhưng Cán -bộ Xã.

áp là những cán bộ chiến- si quan trọng nhất để quyết định

sự thành công hay thất bại . Chúng tôi hoàn toàn tin -tưởng

vào sự đóng góp . vào hiệu năng và vào tinh thần của mọi

từng lớp cán bộ Xã áp trong những ngày sắp tới như họ đã

chứng minh đượ: trong thời gian vừa qua .

Về chương 51. Tổng pha Cai -huấn thì , kích thưa quý

vị , đã 5 năm qua , mỗi lần thảo-luận đến Mục 7 không có

lần nào mà chúng tôi không đề cập đến Trung- tâm Cải-huấn .

Nhưng , cho đến giờ phút này , chúng tôi vẫn hoàn-toàn thất

vọng , vì chẳng những chính sách cải -huấn đã không có mà

trái lại chúng ta có thể dùng danh từ khác đúng với thực tế

hơn là trung tâm phản cải huấn chứ không phải là trung

tâm Cải - huấu .

Về điểm mà chúng tôi đã trình bày ở đây với quý vị

là chúng ta có còn nên quên lãng họ không ? Có lẽ trên

phương diện tinh thần , tất cả mọi người chúng ta không ai

quên lãng họ nhưng tiền thực tế , chúng tôi xin thưa với quý

vị rằng một ông Xã- trưởng với số lượng 6.800 $ một tháng,

với thời giá hiện tại chưa đủ mua một bao gạo , thì làm thế

| nào họ có đủ thì giờ , có được tâm trí tảnh rar 3 dề lo phục

vụ xã ấp , bảo vệ nông thôn không nằm trong vòng cương

tỏa của cộng sản ? Với một ông Trưởng ấp thoát ly hoàn

toàn , mỗi tháng chỉ được trợ cấp 6800 $, thử hỏi làm thế

nào họ có thể chu toàn được thiệm vụ mà nhân dân giao phó ?

Sở dĩ như vậy là vì những người được đem vào Trung

tâm Cải -huấn đó với một mỹ từ hết sức tốt đẹp là “cải

buấn đề trở thành con người tốt , đóng góp vào là nhu vực

quốc- gia khi họ ra khỏi Trung -tâm đó , thì thưa quý vị ,

người du- dâng nếu vào đó , khi ra khỏi Trung tâm họ vẻ du

dạng hơi ; người dị- điểm được dra vào đó là cải tạo thì

khi trở ra họ lại càng đi-điếm hơn.

Những can phạm chính-trị . nẵu khốn khổ mà vào đó

thì khi trở ra , họ lại càng chán ghé : chánh-nghĩa Quốc-gia

hơn nữa , và họ càng dễ dàng đứng về hàng-ngu dối-nghịch

với chúng ta .

ED

(Vỗ tay)

Thưa Quý vị ,
Vì lý do đó , đối với chương 2/4, không nhưng chúng

tôi hoàn toàn đồng ý với ông Chủ-tịch Ủy ban Nội- vụ mà

chúng tôi còn ước mo 18 quý vị sẽ hỗ trợ ý kiến của chúng

tôi bằng cách không những chi tăng phụ cấp 1000 $ một

tháng cho mỗi cán bộ Xã ấp , mà chúng ta phải tăng cho họ

2000 $ một tháng .

Chúng tôi chưa dám trình bày tận tường , chúng tôi

vớc mo 28 tầng qua đề nghị của ông Chủ tịch Ủy-bay Nội

vụ Hạ Nghi- viện, chúng ta sẽ mời Bị Nội-vụ qua đề

trình bày về mọi chính sách liên quan đến Bộ Nội- vụ .

Nhu cầu tối thiểu đó , chúng ta có thể thực hiện được

khi mà với Sắc lệnh | 20 cải tổ nềa Hành-chánh Xãấp cá.

bộ xả áp cai còn lại 50 % số tiền đó , qua sự trình bày tỉ

mi của ông Chủ tịch Ủy ban Nội - vu , chúng ta có thề lấy

để hỗ trợ trong việc tăng thim phụ cấp cho cán bộ Xi ấp
2000 $ thay vì 100 $ một tháng .

Lú : đó , chúng tôi sẽ góp phần và làm thế nào có một

chính sách cải-huấn mới , đá phứng được nhu-cầu quốc-gia ,

và tạo thứ 18 điều kiện thuận tiện cho công cuộc chiến-đấu

về chính-trị trong một ngày rất gần đây .

L

Như vậy , con số mà chúng tôi muốn duy trì lại để tăng

phụ cấp đó là 972.480.000 $. và số tiết giảm cho chương

214 thì thay vì 1,472.007.000 $ do đề nghị của ông Chủ

tịch Ủy ban Nội -vụ nêu lên , chúng tôi chỉ xin tiết giảm 985 .

767.000 $.

Nhưng, có một vấn -đề mà chúng ta có thể tăng thêm

ngắn khoản, cho Chương 51 này như dề-nghị của ông Chủ .

tịch Ủy ban Nội- vụ , đó là chúng ta nên tặ -8 thêm khâu

phần cho các can nhân vì chúng tôi nhận thấy với 40$ họ-

không thể nào sống được. Chúng tôi nghĩ rằng nếu 40 $ đó

mà đèn được tận miệng bọ thì họ thả dĩ có thể sống được ,

nhưng trong thực-tế , số tiền 4 $ dó lại mất đi rất nhiều .

Chúng tôi xin qua chương 51 thuộc Tổng -nha Cải

hun

O. CHŮ - TICH .

Vậy với thực-tế vật-giá leo thang , chúng tôi hoàn-toàn

đồng:ý với đề- nghị của ông Chủ tịch Ủy ban Nội -vụ là tăng

them phụ-cấp cho mỗi khầu-phần là 10$ cho một người .

Như vậy , ở Chương 511 , chúng tôi đề nghị quý vị , chấp

thuận kinh phí 128,100,000 $ như ông Chủ-tch Ủy ban

Nội- vụ đã đề nghị.Chúng tôi xin đồng viện Hoàng Thông vui lòng tóm tắt

vì còn quá nhiều đồng việc khác ghi tên phát biểu nứa .

6. HOÀNG-THÔNG .

Về Chương 635 Điện -quan đến tổ -chức Nhân - dân Tự.

vệ , kính thưa quý vị , chúng tôi không hiệu quý vị nhận

định thế nào về lực-lượng Nhân-dân TP-vệ ở các đô thị.

nhưng đi về nông -thôn , đặc-biệt ở địa phương chúng tôi ,

chúng tôi nhận thấy Nhân dân Tự-vệ đã đóng góp một vai

trò hết sức quan trọng, quan trọng nhưng khiêm -tốn , quan

trọng nhưng hoàn - toàn thiệt -thò ; khiêm tốn vì sự hy-sinh

của họ đã không được ai để ý tới , thiệt-thòi vì sự đóng góp

của họ đã không có được một sự khích - lệ , an ủi nào cả .

Chúng tôi ghi tên lên phát biểu trước , chớ không phải

khi tên trog phiên họp khoáng đại. Do đó, chúng tôi

Ông Chủ tịch cho chúng tôi biết là chúng tôi được phát biểu

20 phút hay 10 phút ?

xin

O. CHỦ-TICH . –

Xin động viên vui lòng phát biểu ý kiến trong 10 phút.

Thậm chí có những người chết đi thật sự mà số trợ

cấp tử tuất cho họ cũng đã không được chuyển dễa một
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cách mau lẹ . Sở dĩ có tình trạng như vậy không phải vì địa

phương thiếu thiện chí mà vì khô 18 có ngân khoản nào của

trung ương dành cho công việc trợ cấp tử tuất đối với lực

lượng Nhân- dân Tự vệ.

Tuy nhiên , chúng tôi nghĩ rằng biện pháp tăng ương

và thưởng tiền Te : là một biện pháp càng ngày càng đi vào

sa läy .

enChúng tôi xin thưa với quý vị rằng anh ºn Nhân Dân

tự vệ không những thiệt thòi trên phương diện vật chất , mà

còn thiệt thòi cả trên phương diện pháp lý vì không có được

một quy chế để bảo đảm cho các tổ chức của họ.

Đời sống và năng suất làm việc của công chức hiệu dang

lâm vào vòng lần quần, vì người công chức lãnh lượng ít .

cho nên thay vì dành nhiều thì giờ cho công việc tại văn

phòng , bo lại dành nhiều thì giờ làm việc nhà để kiếm thêm

tiền nuôi sống gia đình .

Hôm nay kẻ này muốn sử dụng thệ này , ngày mai người

khác muốn xử dụng thế khác, không có một bảo đảm ndo

và họ được yên tâm phục vụ trong hàng ngũ nhân dân tự vệ .

Do đó, khi đến vở , họ mệt nhọc nôn năng xuất tại công

sở phải kém , mà năng xuất tại công sở kém đi thì Chánh

phủ phải tăng lương và tuyển thêm nhân viên . Lương bồng

chi tăn g chút ít thôi , nhưng báo chí đăng tin này thì vật giá

lại leo thang . Vật 8á leo thang thì công chức phải đi tìm việc

làm thêm để nuôi gia đình , rồi bị mệt nhọc nên mất năng

xuất làm việc tại Văn-phòng .

Do đó , chúng tôi ước mong rằng , cùng với đề nghị

của ông Chủ tịch Ủy ban Nội vụ , khi có phái đoàn của hành

pháp quẻ , chúng ta đòi hỏi họ phải có một quy chế cho lực

lượng nhân dân tự vệ , và , ý thức được vai trò của lực

lượng đi trong cuộc chiến tranh sắp tới , tôi nghĩ rằng nếu

hòa bình thật sự đến với chúng ta , khi lực lượng chủ lực

quân của chúng ta sẽ giảm thiểu đi thì lực lượng nhân dân

tự vệ sẻ là nòng cốt , đề bảo vệ chế độ Cộng hòa của chúng

ta trong những ngày sắp tới ,

Cứ như thế , sự việc cứ là quần mái như vậy, người

công chức không thể nào thoát ra khỏi cảnh nghèo khó . Vì

vậy , chúng tôi kính đề nghị thay vì tăng lương, chúng ta nên

cung cấp nhu yếu phẩm hàng tháng theo nhân khấu , từng đầu

người của mỗi gia đình công chức và cán bộ các cấp.

Vì lý do đó , chúng tôi đề nghị với Ủy -ban Ngân-sách

Tài chính sử dụng những phần cắt giảm , nếu có , ở trong

Mục 17 này để dành cho lực lượng nhân dân tự vệ dế lực

lượng này có được một ngân khoả đề, nếu quỹ bảo trợ

cja từng địa phương khô g đáp ứng được du nhu cầu cứu

trợ nhân dân tự vệ hy sinh vì tổ quốc, thì chúng ta

ngay một ngân khoản để cho công việc đó được điều hành

một cách mau lẹ , hữu hiệu đầu an ủi được phần nào sự hy

sinh cao quý và hữu hiệu của lực lượng nhân dân tự vệ từ

trước đến nay và nhất là trong những ngày sắp tới .

2 ) Theo chúng tôi nhận xét thì hiện tại , mỗi gia đình

công-chức , cán bộ phải trả hàng tháng khoảng 5.000$ hoặc

3.00 $ tiền điện và nước . Chúag tôi tạiều nghi nếu Chính

phủ muốn nâng đở công chức thì nên trợ cấp cho họ khoản

tiền điện nước này, vì như vậy người công chức có thể tiết

kiệm được vài ba ngàn bạc nối tháng mà vật giá không leo

thang .

có

Vì thời gian không cho phép chúng tôi xin chấm dứt

nơi đây gà ước mong quý vị hỗ trợ ý kiến của chúng tôi

qua những điều chúng tôi vừa trìu h bày với quý vị .

Trong phần chi tiết của mục 17 , có rất nhiều điểm mà

chúng tôi xin đồng ý với ông Chủ -tịch Ủy ban Nội-vụ Ngô.

văn- Luộn . Tuy nhiên , về vấn đề viên chức Xa-ốp nói ở Chương

214 nơi diều 5 theo đồng-viện Chủ -tịch Ủy ban Nội- vụ và

động- viện Hoàng-Thông cho biết là nhân số các viên chức Xã

ốp bị tiết giảm 50% theo các- linh 1 20 thì chúng tôi xin được

phép không đồng ý với ông Chủ-tịch ủy-ban Nội-vạ và ông

HoàngThôn8, vì chúng tôi nhận xét rằng theo sác - linh 120

thành-phần Hội - đồng Xà vẫn giữ nguyên như cũ, không thay

dồi gì hết về nhân số .

A. TRẦN-ĐỨC-TRONG. -

Vừa rồi , bại động viện lên trước chúng tôi đã trình

bày gần như đầy đủ những gì cần nói về bộ Nội-vụ ở mục 17 .

Tuy nhiên , trong phần đóng góp vào công ích chung .

chúng tôi xin có nhận xét như sau :

Còn về thành phần ủy ban Hành-chánh Xã, trước kia

ấn-định 14 người theo sắc-lạnh 198 và sắc-lah 045 , thì bây

giờ theo sác- lạnh 120 , thành phần đó chi bị tiết giảm có 3

người trong tổng số 14 người của ủy ban Hành-chánh Xá ,

đó là ủy- viên Hộ- tịch , ủy - viên Xã -hội và Phó Xã Trưởng

An- giub .

1 ) Chúng tôi xin trình bày tổng quát về phần công chức

Chúng tôi nghi rằng với một nhân tố trên 129,600

người , bộ Nội -vụ đã quản trị một phân số rất quan trọng .

Về thành phần Ban Trị -sự ấp . trước kia theo sác-linh

045 và 198 thì gồm có 3 người và 1 phụ tá quân sự . Đó là :

một Tưởng-ấp. ha Pa, Trưởng - ấp, và 1 phụ tá quân sự.

Nhưng hiện tại thì tắc- 1ịnh 120 vẫn quy định rằng thành

phần Ban trị sự ấp vẫn 3 người cho ấp nào có trên 3.000

dân số và những ấp có trên 300 dân số còn có thể có thêm

một thư ký ấp nữa.

Chúng tôi xin dành ít phú ; đề nói về vấn đề công chức ,

Ngân-sách 1973 có dự trù một ngân khoản để tăng

lượng cho công chức.

Và mới đây , báo chí đã loan tin rằ 8. Tết năm nay

công chức và cán bộ các cấp mỗi người sẽ được tặng 5.000 $

Như vậy , sĩ số viên chức Xá- ấp do sắc -linh 120 quy

định không giảm bao nhiêu , có thể gọi là giảm một hoặc

hai phần mười mà thôi chứ tuông phải là giảm phân nửA.

Chúng tôi thiềa nghi biện pháp tăng lương và tặng

tiền Tết là thiện chí của Chính-phủ nhằm ưu đãi những

thành phần đã góp xương máu trong công cuộc chó8 cộng

của dit nước .

Về vấn đề tự túc ngân số ca Xa , chúng tôi đồng ý là

những ga tại thành phố và tỉnh lỵ thì có thể tự túc 100%

được . Còn những Xã ở thôn quê , do tình trạng chiến cuộc

bùng nổ Lăm 1972 và do sự chi phối của luật • Người cày
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Về Bộ Tư lệnh Cảnh-sát Quốc-gia nói ở chươnz 512 ,

chúng tôi xin phép phân ra hai loại Cảnh-tát .

có ruộng thì ngân sách Xã không thể tự tác được như đi

mong mỏi của Thủ-tướng Chính -phủ vì Luật Người cày có

ruộng quy định rằng tất cả những ruộng truất hữu đều không

phải đóng thuế trong vòng ba năm , trong khi đó phần lớn

ngân sách Xã lại trông cậy vào thuế điện thồ ,

1 ) Cảnh-sốt gác trước cổng vào các công sở , chẳng hạn

như công vào Ba - r ghi-viện , cảnh-sát ở văn -phòng . cảnh-sát

rác ở các công thự Đó là cảnh-sát thuần túy , nghĩa là cảnh

sát với đồng lương chết đi do Chá h -phủ áp.Mặt khác, những Xã ở thôn que hiện đang bị chiến

nạn , dân chúng ở nơi đó không còn buôn bán nữa , nhà cửa

không xây cất thêm nữa , tất cả mọi công tác đều bị đình

tuệ thì thử hỏi Xà đó làm sao thu thuẻ được. Do đó , chúng

tôi thiết nghi với tình trạng kế trên , đời sống của đa số

viên chức Xã, ấp hiện ở thôn quê rất là bấp bênh .

2) Loại cảnh- sát thứ hai mà chúna tôi mạn phép dùng

một tý từ là “ cảnh sát đứng đường Hạng cảnh-sát này sống

không cần đồng lương.

Về chương 214, nơi diều 7 nói về đầu tư trực tiếp,

kinh-phí dự-trù là 6.600 000 $ cho văn - phòng đại diện các

Quên khu. Chúng tôi xin đồng ý với ông Chủ- tịch ủy - ban

Nội- vụ là Văn phòng đại diòn các Quân khu trong những ám

qua đã tỏ ra vô ích . Vì thº chúng tôi xin đc ghi bãi bỏ

hoàn-toàn ngân-khoản 6.600,000$ của chương 214 ở điều 7.

Thưa Quý vị . trên một quãng đường tại tỉnh chúng tôi

dài khoản || cây số có dến 13 trạm kiểm soát Cánh-sát .

Chúng tôi có khuyến cáo về 13 trạm kiểm soát này trên giấy

tờ chỉ có hai tạm chính thức thở , họ thì bãi bỏ 2 trạm này .

còn những cảnh- sát gác 11 trạm cảnh- sát + a thì biến thành

trạm cảnh sát lưu-dộng, và thay vì mặc sắc phục áo trắng thì

mặc đồ civil với cộng " vụ -linh của ông Trưởng -ty Cảnh sát

cấp cho đi xét dồng bào .

2

Chương 511 : Nha Cải-huấn .

Chúng tôi xin bày tỏ quan điểm của chúng tôi đối với

chương này là đời sống của các can -phạm mà chúng tôi được

dịp đi thăm viếng tại các Trung-tâm Cái-huấn thật sự rất bị

dát ; bọ ăn uống rất thiếu thốn .

Chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là trạm kiếm-soft

của cảnh-sát đề xét những người khi nghi hầu bảođảm an

ninh công-cộng mà đó là những trạm thân thuế.

Với ba mươi mấy đồng một ngày thì không đủ mới tạo

thì có dư đầu dề ruy thức ăn . Chẳng những thế , can-phạm

và dây thay vì dược cải -huấn , lại bị những người phụ-trách

về vấn-đề quản-trị ở Trung tâm Cải-huấn chưởi nắng , đánh

dập.

Chúng tôi có dịp được chứnt tiền và nghe một câu chuyện

rất buồn cười về Cảnh-sát như sau : Tại trạm Canh-sit xa

cản , có một chiếc xe cam-phông phủ vải bố bít bùng ở băng

sau , không biết chở gì trên xe cam thông dố , và chạy thật lẹ .

Do đó, can -nhân chính-trị khi được phóng thích thì trở

thành đối nghịch bản , và thù hằn Chánh-phủ hơn là khi họ

chưa bị ở tù . Con người dân vô tội lở bị bắt , do ủy-ban An

ninh xét xử rồi đưa vô đây. mặc dầu vô tội và trước kia

không hề có ý chống Chánh-phủ nhưng bị bắt vì những lý

do khác, thì sau khi được thả ra , họ lại chống Chánh-phủ .

T6ị trạm Cảnh sát kiểm soát thì xe và thắng và anh

lơ xe đã sẵn sàng ở cửa xe nhảy xuống dúi vào tay ông

Cảnh sát đó một tấm không biét là gì trong đó , một bó giấy

bay là tiền khôn và cũng không biết là bao nhiêu . Anh

cảnh sát đứng ngơ ngáo và chiếc xe cam nhồng vụt chạy đi

thành ra không có xét gì hết , và anh cảnh sát bước vào

trạm móc túi coi bao nhiêu tiền .

Còn những can-phạm về đào-binh , du - đông vào đây khi

trở ra còn du - lăng hơn , như động viên Hoàng-Thông vừa

trình- Bìy. Tuy nhiên , chúng tôi có một nhận xét nho nhỏ là

Trung tâm Cải-huấn trong những năm qua đã là mếng mồi

béo bở cho những người phụ trách việc quản trị trung-tâm

do .

Như vậy nếu Việt-cng có chở vào đó thành bao nhiêu

súng đạn trong xe đó cũng không ai hay biết chi cả . Do đó

về phần bộ Tư lệnh cảnh sát Quốc-gia , chúng tôi xin đề nghị

điều 5 , thay vì dành 200 triệu để trợ cấp tử tuất cho

cảnh sát chúng tôi đề nghị chi cấp 100 triệu mà thôi . vì

chúng tôi nghĩ rằng trong năm vừa qua vì chiến sự sôi động

nên cảnh sát đã chết nhiều , nhưng sang năm 1973 , dầu

không hòa bình được thì chắc hẳa Việt-cộng cũng khó có

khả năng tấn công và cảnh sát khó có thể chết chóc nhiều

như số dự trù là 200 triệu để dành trợ cấp tử tuất .
Mồi “ga- men cơm do những thân nhân của can-pham

gởi vô Trung- tâm Cai - huấn , bước qua trạm kiếm- soát đầu

tiên thì trong ga- men cơm đó phải có 50 $ hoặc 10 $ . Đại

đa số những can phạm sống trong Trung tâm Chi-huấn đều

có thân nhân gởi cơn vô hằng ngày bằng cách đút lót cho

những người gác khám,

Theo chúng tôi nghiệp"cứu thì ở Trung- tam Cải-huấn

hằng ngày thầu phi, dự có thể từ 1/3 tới 1/2 . Số thầu

phần đó đã đi vào túi của những người phụ-trách Trung tâm

Về điều 1 liên quan đến tận công tác và đại tu bồ ,tin h

phí dự trù đến 147.000 000$ trong tổng số 400.000.000 $

dành cho điều này . Chúng tôi kính đề nghị cắt giảm

47 triệu dự tù cho tấn công tác vì chúng tôi nhận thấy rằng

trong tất cả các cuộc cảnh sát Quốc-gia tại địa phương mà

chúng tôi đã đi viến , hầu hết đều được xây cất bằng vật

liệu do căn cứ Mỹ giao boàn cho Chính phủ Việt-nam và-

được ông Trưởng Ty Cảnh sát xin đem về cất các cuộc

Cảnh sát đó , hiện tại đã hoàn tất gần 100 % .

Cai-huán.

Nếu chúng ta có những biện pháp hiện hữu đơn đề tiềm

toát vấn -đề nuôi ăn ca 1- phạm tại Trungtâm Cai -huấn và nếu

được Bộ Nội- vụ qua điều trầntrước ủy ban N i -vụ, chúng

tôi sẽ xin • ph -by tiêui về vấn đề này . Chúng tôi thiên nghi ,

chừng đó mỗi vgày mồi can-phạm cô đơn tại trung tâm Cải

huấn sẽ được tăng khẩu phần gấp đôi .

ve

Do đó chúng tôi đề nghị không cần phải dành một ngân

khoản đến 147 triệu cho tấn công tác nữa Vì vậy sau khi

cắt xén ở các điều 5 và điều 7 , chú g tôi đề nghị dành lại

cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc-gia ngân khoản là

22.930.676.000$.

2
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Tóm lại , chúng tôi hoa toàn đồng.ý với ty-ban vềhoàn ủy

nhữn ; điều khoản mà ủy ban dã cắt xén , Tuy nhiên , chúng

tôi xin cắt xén thêm 147 : iệu nứa , do đó tổng số kinh phí

cắt giảm của Bộ Nội-vụ thuộc Mục 17 lên đỉn 770.300.000$ .

Thựr-trạng bi -dit của gia- dinh giới thiệu công chức là

như vậy . Tuy nhiên , trong giai đoạn nền kinh-tẻ còn quá yếu

kém này, chúng tôi đành phải lm thinh , không dám đồ.

nghị tăng lương tổng quát vì lý do ngân-sốc vẫn thiếu hụt

quá nhiều , bắt buộc tất cả chúng ta đều phải thắt lưng

buộc bụng.Chúng tôi kính đề -nghị với ủy-ban và kioing - đại dinh

770.300.000 $ này cung đương vo Chương 214 nơi đều 5

đà tăng lương cho viên chức Xi Ấp , vì chúng tôi thiếu nghĩ

rằng với đội 3 lương chết đói tại hạ tầng cơ sở và những

đồng viện lên trước chúng tôi đã đề cập đến thì những viên

chức Xi Ấp này bắt buộc - chúng tôi nói rằng bắt buộc –

phải sống bám vào nhân dân , sống bám vào tiền đó ng góp của

những người trốn tránh trách nhiệm Nhân dân Tự vệ - tức

là Nhândân Tự vệ m2 – Những viên chức Xã Ấp này bắt
-

buộc phải tham lam cống quý bằng cách này hay cách nọ . Và

những tổ hợp. những dự án mà Bộ Phát-tiên Nông-thôn

dành cho dân chúng ở địa phương đã không đến tay dân chúng .

Rút kinh nghiệm trong những năm qua , chúng tôi nhận

thấy rằng nếu công khai tăng lương cho quân-nhân và công:

chức trong giai đoạn này là thất sách vì nếu chúng ta tăng

lượng rầm rộ thì vật giá leo thang và giới công -chức chăng

nhưng không được hưởng ân -huê đi mà trái lại biện-pháp

nầy vé dem nhiều quyền -lợi bất chính cho giới thượng - mái.

Giới này đã bán những nhu -yêu-phẩm với giá cắt cổ .

Đứng trước tình trạng bị đạt động thương xót này của

giới tiêu công chức , chúg tôi yêu cầu nhà cầm quyền cºn

cứu xét lại và tìm một biện pháp thích ứng đó để nâng dở

và an ủi những thành phần xấu số nầy.
Lýt nữa đây , khi thảo -luận đến Bộ Phát-tin Nông.

thôn, chúng tôi sẽ dạ cả đến . NhữUg dư án này đã vào tay

những viên chức Xi Áo đó , bởi vì họ không đi sống . Vì

vậy, độ dày mạnh vấn đề chiến tranh chính trị với Cộng

bản trong tương- lai, chúng tôi thiết nghĩ không gì hơn là

chúng ta phải tăng lương, tăng phụ cấp cho viên chức Xá Áp .

Chúng tôi nói thành phần xấu số đây là muốn nói đến

những gia đình tiêu công chức dộng con :

Trong đời sống của chúng tôi , chúng tôi thường thích

làm những công tác phù suy . phù nguy nếu trường hợp quy

nguy này có chính nghĩa và lẽ phải . Do đó , chúng tôi đăng

bãi binh vực quyền lợi của giới tiêu công chức hiện đang sống

var vå .

Chúng tôi thiệt thì yêu- rầu ông Chủ -tịch Ủy ban Nội

vụ Ha-nghi- viện , nếu có thể , trong những phiên họp tới của

ủy bìn, xin đưa vấn đề viên -chức Xã Ảo ra mổ xẻ và yêu

cầu Bộ Nội vụ có một Sắt-lệnh, rệt văn kiện chính - thức quy

định và minh thị rõ ràng quyền lợi các viên chức Xã ấn đề

họ có thể tin tưởng vào chế độ mà phục vụ một cách tích cực

hơn. Được vậy , chúng tôi hết sức hoan “nghênh và cám ơn

quý vị .

Vì thế chúng tôi tự nguyện dại diện giới tiền công

chức nghfa là công chức từ hạng B trở xuống nhất là thành

phần gia đình đông con trên năm con thì được hưởng kể từ

đứa con thứ sáu mối tháng 1.00 $ cho mỗi đứa con , đã

những gia đình nghèo cực này có được một phụ cấp đặc

biệt hầu nuôi các con em ăn học cho chu đáo.

, NGUYỄN-BA-LƯƠNG,
Thưa Quý vị .

Hôm nay , chúng tôi xin phép lên đây để đề-pghị tăng

lương cho giới tiêu công chức đông con và nhân viên cán-bộ

Xã ấp được thêm phụ cấp .

Đây không phải chỉ vì lý do công bằng và nhân đạo mà

thôi mà còn là vấn đề vi diện , nhân phẩm của giới này pới.

( V8 ray )
Chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần cảnh những kỉ quan

cấp ủy , hạ sĩ quan và tiêu công chức phải chạy xe taxi ,

phải chạy xe ôm ngoài giờ làm việc .
Hải vấn - đề nầy đã có quý đồng viện lên đây để nghị

rồi , nhưng chúng tôi thấy cần phải nói thêm về chi-tiết , vì

trong chi-tiết có một vài sự khác biệt .
Việc làm cha 8 động dừng này rất nguy hiểm vì có khi

họ bị bọn cướp lấy xe , lấy tiền .

Kính thưa Quý đồng viện ,Trước khi vào đề , chúng tôi xin tuyên bố ủng-hộ hoành

toàn ý kiến của động viên Trân - đức- Trong về sự nâng- dỡ

công chức. Tuy nhiên , chúng tôi chủ-trương nâng đỡ những

gia-dinh tiêu công-chức độ g con , nghĩa là có từ 6 con trở

lên . Chúng tôi cũng ủng hộ ý kẻn của ông Chủ tịch Ủy -ban

Nội-vụ và ý - kiến của đồng viện Hoàng-Thông khi đồng-viện

đề -nghị nâng-đơ các cán bộ nồng cốt ở Xi Áp .

Kính thưa Quý công việc .

Trong hoàn-cảnh đối tác của quân - nhân trung cấp và

hạ cấp mà chúng tôi đã có dịp trình bày tại dến- đàn này

ngày hôm qua trong phần thảo luận nga -sách của Bộ Quốc

phòng , các anh chị em công chức hạng B , C và công-nhật

cũng ở trong hoàn cảnh thiếu hụt rất đá g thươg tâm . Họ

thường than thở bằng tiền lương lành về mặc dầu tiết -kiệm

đến mức tối - da , nhưng chi tiêu vào khoảng hai mươi ngày là

dā bēt sach .

Chú : g tôi xin sàng án đề thứ lại là đề nghị cắt xén

800.000 200 $ ở khoản chi phí chung và tăng phụ cấp đặc

biệt thêm 3.000$ mỗi tháng cho cán bộ xã ấp , Phường,

Khów ,

Chúng tôi thiết nghe rằng trong giai đoạn đầu tranh chính

trị sắp tri có nhiều gay cấn mà chúng ta phải tránh dấu cho

kỳ được đề năm cái th mạnh của nhân-dân , mà muốn cho

các cán bộ hạ tầng cơ sở phấn khởi trong nhiệm vụ giao phố

thì bộ N i -vụ cần phải nghỉ dép việc ru cái các cán bộ xã

ấp , Pang, Khóm dề cho họ có phương tiện tối thiểu

nuôi dưỡng gia đình .

tư rc vậy , họ mới yên lòng và phấn khởi xôno phi

trong cô g tác trọng yếu là bằng mọi cách , phải nằm cho

bằng được lòng dan di hướng dẫn đồng bào nhiệt liệt ủng

hộ chánh nghĩa quốc-gia .
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Kính thưa Quý vị . cơ sở ngày hôm nay mới còn bền vững và trong những

ngày sắp tới Hòa-bình sẻ đến các cán bộ xã ấp là những

cán bộ rất đắc lực để sẵn sàng đấu tranh chính trị , dành dân

giữ đất ,

Chúng tôi xin phép tang vấn đề Cảnh-sát Quốc-gia mà

quý bạn đồng viện lên trước tôi đã có nêu ra rồi , nhưng chúng

tôi thiết tưởng cũng cần nói một vài lời về vấn đề này .

Thật-sự chúng tôi hoàn toàn ủng hộ đạo binh Cảnh-sát

hùng hậu trong giai đoạn này , vì trong giai đoạn này, nếu

không có Cảnh sát đông đảo thì dâu lành sẽ bị giết chóc, đó

bị áp lực của địch rất nhiều.

Nếu không có học vắng bóng viên chức xá ấp , thì ông

Quận trưởng , ông Tinh trưởng cũng đành bó tay , không

làm được việc gì ? Bởi thế , tầm quan trọng . vai trò cần

thiết của viên chức xã ấp là hệ trọng xiết bo ? Nhưng ít

ai nghĩ đến sự hy sinh trong âm thầm, sự đãi ngộ thiếu

công bằng đối với họ ?

Vì thế, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của ủy ban

Ngân-sách Tài - chánh về việc cấp cho bộ Tư- lệnh Cảnh-sát

một ngân khoản xứng đáng để tạo ra một đạo binh Cảnh

sát hùng hậu ,

Bằng chứng là với số lượng 8.600 . $ 100 cho một vị

Chủ-tịch Hội -dồng xã và ông xã trưởng và 6.800$00 cho

một vị ấp trưởng trong 1 tháng . Nếu chúng ta thẳng thắn

mà nói với số lượng trên , đã mua được 1 bao gạo

không ? còn đâu mà chi dụng trong gia đình vợ dau ,

yêu ?

COR

Nhưng, chúng tôi xin mạn phép thêm một ý kiến nhỏ

là chúng tôi đề nghị ủy ban nên khuyến cáo bộ Tư lệnh Cảnh

sát Quốc gia làm sao tổ chức được một ban huấn luyện về

tinh thần các Cảnh-sát , và ban huấn luyện này phải đi các tỉnh.

Tại mối Tình phải ở lại đó ít nhất một tuần lễ dề

huấn luyện về tinh thần .

Khi nguy hiểm , gian truân thì các viên chức xã ấp 1A

những người phải hy sinh tính mạng đầu tiên , rồi mới tới

cấp Quận , cấp Tính nhưng khi được hưởng quyền lợi về

lượng bằng, huy chương.. thì cấp linh , cấp Quậa lãnh

trước , còn các viên chức xá ấp là những hạng người chi

biết hy sinh , hy sinh cả tính mạng lẫn quyền lợi cho Quốc

gia .
Chúng tôi muốn nói huấn luyện về tinh tồn dây có

nghĩa là làm sao cho những nhân viên Cánh-sát Quốc -gia trở

đều là những người bạn thật sự của nhân dân chứ không

phải là để cho họ muốn thao túng , ỷ quyền kiếm tiền mặt

cách bất chác h, làm cho nhân dân ở nông thôn . Xã áp thấy

Cảnh-sát là 8ợ và có khi còn nói rằng nếu Cảnh -sát tới

Tóm làng là chúng ta sẽ bị vơ vét , chúg ta sẽ bị tai hại

ndo do.

Chúng ta là những Dẫn- hiều , đại diện cho mọi tầng lớp

người trong xã hội , chúg ta đừng để một mạng người nào

phải thiệt thòi , đừng bắt họ phải hy sinh quá mức cho lớp

B&ười khác được s ung sướng . Chúng tôi cũng tán đồng ý

kiểu của quý vị đòi Hanh pháp tăng lượng 2.000$00 một

tháng cho các viên chức xạ áp , nhưng sự tăng lương trên là

một biện pháp tạm thời đề an ủi họ phần nào mà thôi .Chúng tôi muốn ủng hộ chính sách quốc gie , chúng tôi

muốn hoàn toàn ủng hộ Hành- pháp, nhưng chúng tôi muốn

làm sao cho Cả h - tát Quốc- gia trong toàn quốc vẽ trở nên

những người bạn thân thiết , Bhững người bạn chân thành

của dân chú ý , đề khi họ di dẻo ấp nào , đến xã nào thì

được dân chúng hoan nghênh , dân chúng cho ăn cơm nước,

hoặc tặng quà vì dân chúng nhận thua đó là những người bạn

that tình của họ ,

Điều mà chúng tôi muốn thưa quý vị , điều mà toàn thể

các cán bộ Xã An trên toàn quốc đều mong ước , trông chờ

hơn tất lượng , đó là Qui-chẽ của các cán bộ Xã Áp. Thật

thế , cái gì bảo đảm cho đời sống của họ sau bao năm by

vuh làm cán bộ Xả Ảp . về già họ chi là một người như

bao nhiêu người khác , không hơn không kém .

O. NGUYEN-NGOC-LIÊN . -

Kính tưa ông Chủ tịch,

Cái gì bảo đảm cho vợ con họ trong những ngày họ

hăng say dệt cộng , giữ nước đến hy-sinh tính mạng vì Tô

quốc , vì nhiệm vụ ? Có nhiều anh em Xã Áp đã anh dũng

by-sinh tếth mạng, rốt cuộc vợ con họ thiếu mất người cột

trụ gia đình họ phải điêu đứng , dễa tôi vợ con phải đi xin

ăn , từ làng này đều làng khác.

Kính thưa Quý công việc ,

Chúng tôi xin mạn phép lên đây với tư cách riêng

Thuyết-trình- viền của ủy-ban Ngân- sách , đề tỏ bày sự

đồng ý kiến cùng quý vị động việc đã lên diễn đàn trước

tôi nói về vấn đề tăng lương cho các viện chức Xã ấp.

Có pải chồng họ , cha họ bất tài vô tướng không ?

Không, vì chồng lọ, cha họ đã ly-sinh vì chức vụ Xá

trưởng , Ấp-trưởng , ngày nay gia- đình họ phải khổ cực,

nghèo nàn vất vả thư thế này ?

Nói dễ ng Viên-chức Xã ấp , một lớp BỊ rời mà bấy

lâu nay ai nấy đã quên họ âm thầm chịu đựng những sự thiệt

thòi , thiếu thốn về mọi phương diện ,

Trong khi đó , anh em binh-si cũng hy sinh vì ô-quốc,

vợ con của các ngu vi này được Tổ quốc ưu-dai , có Trường

Thiếu- sinh - quan , trường Quốc-gia nghia tử, có hội Cô-nhi

Tử - si, co Bộ Cựu chiến binh tìm công ăn việc làm , tranh

dấu cho quyền lợi thiet -thực để giúp đỡ vợ con của nh em

Quân-đội .

Hôm nay co dược Quốc- hội do quý Đồng viện dã

nhắc nhở đến , nghi den quyền lợi của họ , công lao từ bao

năm mà họ đã đóng góp cho Quốc-gia , xương máu họ đã

đồ ra tại nông thôn không thua kém gì các anh em binh sĩ

Việt -nam Cộnghòa tại chiến trường , đề tô thắm Quốc-kỳ

V.N.
Còn trái lại vợ con của các viên-chức Xã Áp da bị Xa

hội ruồ5g bỏ , mặc họ tìm phương -tiện sinh -sống, bơi mốc

tìm ăn . Thật là một bất công . Một bất công trầm trọng trong

từng lớp ca-hội . Tổ quốc phải tri -ên và đại -ngộ đồng đều,Ngờ Xí áp mà nền an ninh và Hành chính ở hạ tầng
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(vỗ tay)xương máu đồa 8 thời cũng xương máu , không có thứ xương

máu nào quí hơn xương máu nào cả ?

Thưa các bạn ,

Chúng ta là Dân-biểu , Đại diện cho dân ? Xin hỏi

hạng Dân nào đáng chúng ta giúp đỡ, đại-diện cho bằng

các vợ con của Viên -chứ : Xã Ái đã hy sinh vì Tô-quốc ?

Chúng ta là thứ 8 nhà làm Luậ : ?

Vậy chúng tôi đề nghị ủy-ban dành một số tiền trong

Ngân“ sích Quốc-gia hôm nay để đắp bù vào những xá không

có thể tự-túc hầu cho họ tăng lượng . Chính cái đó là cái

cần , vì lương của họ chỉ có 8.600 $. nhưng thật sự họ không

bao giờ lãnh đủ 8 600$ của Xã trưởng , vì bị mức ngành

tích tự-túc không bao giờ thâu được.

Xin hỏi những luật nào dáng cho chúng ta lưu tâm cho

bằng Luật qui cEế cán-bộ Xã An ? Thưa các bạn ,

Bao lâu Qi- chế này chưa ban hành thì bấy lâu nổi bật

công vẫn còn tồn tại , làm nhụt chí - khí tranh đấu , hăng say

làm việc cán bộ tại hạ tầng cơ sở . Chú g tôi tha thiết xin

các Đồng-viện nhiệt- liệt ủng-hộ , giúp đỡ và cố- gắng cho

Qui-chỉ Cán-bộ Xâấp được sớm ra đời , hầu giúp một lớp

người đang nửa sống , sửa chết , trông chờ qui -chế nầy , đề

đời sống và quyền lợi của họ vơi bớt phần nào tôi cách biệt

với các ngành khác,

(V tay)

Với tư - cách Thuyết-trình- viên của ủy ban Nhân-uách

Tai-chánh, chúng tôi xin các bạn hỗtrợ để ủy ban Ngân

sách dành một số tiền lớn giúp cho ngân-sách các xá tự-túc

trên giấy tờ mà trong thực tế không sao tự-túc được tại đị %

phương.

Thưa các bạn ,

Kính thưa ông Chủ tịch

Điều thứ bị chúng tôi muốn thưa với các bạn là Sắc

luật số 120 ngày 22-8-1972 của Thủ tướng chính- phủ. Sắc

luật cải-tô thật là hay vì các “ p Trưởnỹ từ nay không bầu

cử : chúng tôi coi đó là một chính-sách hay vì ông Tông

Trưởng tốt , muốn làm việc được hay tắm đng Áp-trưởng

Ông Áp trưởng làm việc chạy thì ông Tigh - trưởng làm việc

chay mà ô3g Áp trưởng làm việc hết thì có cái guồng máy

hành-cháu xả áp dều bết .

Kính thưa Quý Động- viện ,

Điều thứ hai mà chúnk tôi muốn thưa với quý Đồr g"

việp là biện pháp ấn định rức tự túc Ngân sách Xã cho tài

khóa 1972. Hi- đồng Bình- định đã phối hợp với Bộ Nội

vụ làm một cô g việc không sát thực tế , không đúng sự thật

bên đã đưa tới một tai hại . gây sự bất mãn cho một số lớn

xá trên toàn quốc nói chung và tỉnh Bình định chúng tôi nói

tieng.

Cũng như cái xe hơi của chúng ta 4 bánh tốt thì cái rº

không bao giờ đưa chúng ta xuống hố . mà 4 bánh xấu thì

dầu cái xe có tốt mấy , một ngày kia cũng sẽ phải sụp xuốn

hố. Nên vai-trò ấp trưởng là vai trò cọ sát với dân chúng,

do đó chúng tôi phải tìm những người thật xứng đáng là

chỉ định .
Ví dụ tại tỉnh chúng tôi trong năm 1971 , Bộ đã ấn

định mức tự túc thấp hơn , nhưng trong lúc đó tình hình an

ninh còn tương đối khả quan hơn . Song đến năm 1972 , ba

Quận miền Bắc Tinh Bình-định bị thất-thủ , các quận còn lại

sự an ninh bị đe dọa trầm trọng . các xã đa phần trở nên

vùng sôi đậu , ban đêm phải lánh nạn , ban ngày chính quyền

mới về kiểm soát và sinh hoạt .

Sic- uật tuy tốt , nhưng có một số tỉnh Quận Trưởng đã

đem áp dụng xấu, gây một sự bất nặn tại hạ tầng cơ sở Xá

Áp là họ đã lợi dụng cái sự chi- nh là 1 m tiền trắng trợn

hoặc đưa con họ, dưa cháu họ , đưa nghia - quân, địa- phương

quân vào .

(Vỗ tay)Tình hình như thế , thay vì Bộ Nội - vụ giảm bớt mức

ấn định ngân sách tự túc của đa số xã của Tinh chúng tôi ,

nhưng ck log những khối giản chút nào mà còn gia tăng lên

bơm mức ấn định trong năm 1971. Đó là trường hợp điều

hình còn biết bao nhiêu xá trên toàn quốc phải ở vào trường

hợp này ?

dà trốn lính , khỏi di quân dịch , khỏi chết , và sa thải các

hàng ấp tưởng là những người từ bấy lâu nay đã chứng tỏ

thiện-chí , những người đã hy-sinh cho quốc-kia từ 10 năm ,

20 năm , nay họ phải gác ra ngoài , nhường chỗ cho con ông

to , bà lớn , kẻ có tiền , có thế lực hầu trốn tránh quân-dịch ,

khỏi đi lí 8 , dề được ở gần bên gia đình.Sự oan ức của các viên chức Xa- áp ngắn cô làm sao

kêu tới trời ? 12 m sao san bằng nồi bất công nầy. Chúng tôi

xin đề nghị Bộ Nội-vụ và Hội-đồng lượng giá nên tìm biện

pháp đi sát thực tế hơn , đúng tiêu chuẩn hơn, để bớt sự

ước đoán trên giấy tờ , gây nên nổi bật núp ở hạ tầng cơ

sở Xuấp.

(Vỗ tay)

Thưa các bạn , tự chịuanh như thế có phải là sách-lược

của Thủ- trớng. có phải là cái ý của Thủ-tướng muốn không

mà sao Thủ-tướng vẫn im đi , không có chính -sách tiền - oát

sự đề cử ?

(Vỗ tay )

Vả lại việc ấn-định mức tự- túc tanhsách xã phải sát

với thực-tế , đừng ngồi tại Bộ Nội-vạ mà ấn định, đừng có

nghe những vị Tinh- trưởng không bao giờ dám xuốes Xã

Áp, chi ước đoán mà ấn- định , làm cho lương của Xi Áp

không bao giờ lãnh đủ , họ lãnh trừ đi kết 31/5, 45°/s .

50 % mà thôi , còn lại ngân sách xã không có lấy gì mà lãnh

them .

Thưa các bạn . một điều của sắc-luật 120 là bỏ chức

vụ xả-phố 48-binh để đưa ông cuộc Tưởng Cảnh-cát Xá

kiêm nhiệm chức vụ phổ an tỉnh . Quý vị đồng - việp di lặn
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quyền của ông Tư-linh vùng quá bao trùm để làm có một số

ít vị đi lợi dụng làm tiền một cách trắng trợn .

trước tôi minh xác tảng một số cảnh sát bê bối, làm tiền .

bắt nạt dân chúng, cố Cảnh-sát đó là ung nhọt thì hôm nay

đưa họ nắm tứ chức-vụ xà phố an-ninh tại các xã để chº

đà họ làm tiền , bọ giữ nhọt trong khi họ nắm hết hồn an"

minh Xi Áp . Trước kia nền An-ninh Xã Áp còn có ông Xã

Phó an-binh , người địa-phương hiệu địa phương, biết địa

phương binh-vực cho địa phương.

(Vỗ tay)

Thay vì họ dồi các ông Quận-trưởng ở nơi chiến trường

để có những vị Quân-trưởng đánh giặc giỏi thì ko toàn thay

dồi Quận- tưởng ở tại Tigh - ly . Quận -trưởng những nơi giàu

có với điều -kiện một triệu , hai triệu bay ba triệu .

(Vỗ tay)

Nay một ông Cảnh-sit từ trên trời rơi xuống , từ sự

chạy chọt với ông Trưởng -ty ở tinh để chạy về xá nào giàu

để làm tiền tại những nơi có ag-ninh , bằg số tiền trăm

ngàn , triệu bạc v .. , dề rồi làm tiền dân chúng. Hỏi vậy sự

bỏ chức xá phó an-ninh để đưa dân chúng tới chỗ đóng góp

bụi chết cho anh Cảnh-sát cuộc có phải là ưu sách hay không ?

( Vô ay )

Thưa các bạn . Công-điện này tôi không thấy nó có một

khía cạnh hay , thay vì dùng nó để đem lại lợi ích cho đồng

bo, kiết quên thù , bảo vệ an ninh, thì có một số ít người

đã lợi - du khía cạnh đó đề đem lại lợi ích cho mình , sự

giàu sang cho gia đình , bất chấp tai họa kẻ xảy đến cho Quốc

gia thế no ?Chúng tôi đồng quan-điện phản-đối vụ Canh-sát cuộc

kiếm xá- phó an-ninh . Chú- 3 ti vếu-cầu Chính phủ hãy trả

chức-vụ xá- phố an-ninh lại cho các xá .

(Vo tay )

Đây tôi thống quy đua cả nắm , tôi chỉ ám chi một số

ít người mà thôi vì “ con sâu làm rầu nồi canh . Vừa rồi , có

rất nhiều vị Tướng lành mà toàn dân phải thi ân , có vị đã

giữ vững tiện cưới g bờ cõi Quốc-gia , nhà tồi chỉ huy hay

đã đem lại nhiều chiến thắng , có vị đã đào đất moi hầm đà

tử thủ , t ng khi đó cũng có vị leo lên máy bay chạy trốn,

có vị kha bệnh đề bỏ trách nhiệm Chi -lay.

Ông Xã- trưởng không bao giờ nấm dược " g Cảnh -sát

cuộc, vì Ông Xã-trưởng là theo hệ-thố• g ngang nếu có cái

thì chi báo- cáo bay đề nghị cất chức là cùng . có 1 ông Cảnh

tít-cuộc luôn luôn trực-thuộc hệ thống lọc của ảnh -sát tại

Bộ Chi- buy Cảnh sát Tinh , cấp Qu n đó chí : 1 là những

nơi ông phải chịu luồn , tuân phục và cao sự sống chết thực

tế, đủ quyền-Đành ; Các sự trừng phạt, sự tuyên-chuyền

đều do nơi đây quyết-dinh .

Với 4 cách vô tư , chúng tôi ca ngợi quý - vị đã vì nhân

dân bio-v • que hương và tô- quốc , chúng tôi cũng phải chi

trích quý- đã được nhân - dân nuôi dưới3 song dển lúc phải

sinh hoa , lượn quả cho nhân dân hưởn : nhờ thì trốn tránh

từ nan để mong có 1 sống sót hưởng thụ cảnh gia đình sung

ướng.Vậy ông X trưởng là m so mà chỉ -huy được ông

Cảnh -sát cuộc . làm sao mà điều khiển được ông Cảnh sát

cuộc cho bữu -hiện về vấn- đề an-ninh tại địa - ph rợng ? Hơn

Da, có một số Xa- tưởng tự ty mặc-cảm về văn-hóa về

trí thức , về chuyên-môn nên cũ g không bao giờ dám đá động

tới ông Thiếu úy Cảnh-sát đề ôn g làm gì thì li n , 880 cũng

được , và như thế thì đời nào ông cuộc Trởng Canh-sát den

hồ by-sinh tuần phòng . đi phục kích , dề bảo đảm an-ninh

cho xả khi họ không coi đó là làng của họ , quê hương xứ

sở của Tô-tiền , ông bà mình,

Chúng tôi xin minh - xác rằng : chú ng tôi là những Dâu

biểu thân cứu, song thân hữu trong độ vờng lêi ích-quốc lợi

dân , chứ không bao giờ thân hữu tron ; đường lối hà dân ,hur dão

pháp quốc ” .

(Vô -tay)

Thi đi chào ông Chủ-tich và Quý-đồng- viện.

O. TRẦN- ĐÌNH NGỌC. -Chức -vụ l - Dinh da- phương là chức- vụ cài đặt nặng

vào tình quê nhà , đất chôn nhau cắt run , mình phải bảo vệ

dề gia-dinh bà con , giòng họ mình dồi ở hưởng giới có hiệu

lực tối đa nên họ mới sắc vàng hy -tin một cách can-đảm ,

không cần huy-chương hay tiền bạc gì cả .

Hôm nay chút 8 ta đang thảo luận về Ngân-sách của Bộ

Nội-vụ . Chúng tôi có vài ý kiến 01 xin được trình bày

cùng quý đồng viện . Tuy nhiên hầu hết ý kết của chúng tôi

đã được íồng viện Hoàng- Thông cũng như một vài đồng

việp khác đa dãy trình này có th 3 rồi . Chúng tôi xin phép

không do rc nhắc lại nữa vì e rằ ) 8 về làm thìra tại quý vị

Bởi vì ch 18 tôi chỉ nhắc lại ở vùy những điều mà chúng tôi

đồng :ý h -16tro :

е
Bởi thế nên ông Cuộc Trưởng Cảnh -sát từ đầu đến ,

tất nhiên không bao giờ đủ thiện-chí đề hướn ; dẫn những

nhân dân tự- vệ di phục-kính , chi-huý da-phượng - quân đi

hình-quận ban đêm vì họ sẽ bị thiệt thòi khi chết mà mất

hưởng. hưởng sự hạnh-phúc và bồng lộc gia- đình họ .
0 2 nghị tăng lương chị viên chức Xa-áp với một

giá biều khợp lý mà Chính -phủ có thể dài thọ được.

2) Vin đề cải tô lao xá .

Thưa các bạn , một điều nữa chúng tôi xin thông đồng

quan-điền với Bộ Nội- vụ là do công điện số 139 / BNV /NV

ngày 6-5-1972 Bộ Nội-vụ dã trao quyền đề-Nghị Quận-trưởng

cho vị Tư -lj , h vùng và chỉ thị bàn-gieo trước khi trình lên

Bộ Nội-vụ đề đều -chinh.

Nội-dung thật là hay , đề cho Tư-1ịnh Vùn được quyền

diều-dộng thay Quận -trưởng tại khắp tới trong thời chiến

tranh giúp thay người dở dồi người giỏi , hữu hiệu quá cuồng

máy chiếu treo tại địa - Phương, nhưng nó đã làm cho uy

Chống tôi cung xin tưa là trong những ngày gần đây.

chúng tôi có đi thăm một vài leo -xá chẳng hạn như Trung

tấm Cải- } án Chí - hòa . Chúng tôi đã tiếp xúc nhiều với các

can nhân ở trong đó thì được : biết rằng lao xá của chúng ta

quả như ' i của công viện C hủ-tich ủy-ban Nội-vụ đã nói

ban náy i không có tánh các n g áo dục , cải huấn mà chỉ có

tính các!, là đầy ái con người mà thôi
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việc . Tuy nhiên , Chánh-phủ không bao giờ chấp thuận với

lý do chưa có người thay thế .

Bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng nhân dịp này Bộ Nội-vụ

và Bộ Tư-pháp bền xét lại về chế độ ẩm thực cũng như

cách giáo dục can nhân trong các lao xá . Chúng tôi thấy

rằng không phải chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề nuôi cam phân

hoặc gia tăng khẩu phần cho cá nhân mà chúng ta còn phải

làm sao cho họ có tinh thần của người Quốc-gia , cùng với

sự ăn năn hối cải đề sau này khi ra khỏi khám đường, họ có

thể trở nên những công dân hữu ích cho cộng đồng Quốc- gia.

Kính thưa Quý vị.

Điều đó cº úng ta chỉ có thể thực bệm được khi những

người chịu trách nhiệm lấy thiện chí và làm việc , nghĩa là

những Quản đốc Giám-thị ... Ở trong đó , những người

trực tiếp cai quản can nhân phải là những người có tinh

thần làm việc vì một lý tưởng cao đẹp là góp phần cải tạo

Xã hội thì cỞ3 g việc giáo huấn tù nhân mới có kết quả ,

Khi một người công chức có khả năng làm ở ngoài ,

tức là làm cho sở Mỹ hoặc là làm cho tư nhân chẳng hạn

với số lượ 3 một tháng độ 50,00 $ bay 600.000$ mà họ

cứ phải lãnh lươậg của chính phủ chừng 20.000$ một tháng

chúng tôi chắc chắn rằng họ không còncó tinh thần đi làm

việc nữa ,

Chính vì vậy, sinh ra tệ trạng bị trề , biểng nhất ở

trong các công sở quý vị có thể tưởng tượng được có những

Công nhân bỏ sở cả hàng nữa năm trời khô g tới sở làm

chị mỗi tháng để lãnh lương tối về hoặc có những công

chức tuy tới sở nhưng không chịu làm việc vì bất mát

trong lòng trong khi đó thì những vị Trưởng nhiệm sở cúng

không biết làm sao mà giải quyết tình trạng đó vì không được

lệnh cho công chức nghỉ việc theo đơn xin cũng như cho

phép tuyển nhân viên mới điều khuyết:

Còn nếu c ! i có cái tinh thần của những Chúa ngục thời

xưa thì chúng tôi tin chắc rằng không bao giờ chúng ta có

thể cải thiện được chế độ lao tù , không bao giờ chúng ta có

thể đổi mới được những con người đã trót là vào vòng

tội lỗi ,

Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị về vấn đề các thiếu nhi

phạm pháp ở 100 % các kb m đường , nứt là tại khác Chí

hòa , nơi tiện gin giữ mấy trăm thiểu chi phạm pháp . Theo

chối nhận xét của chúng tôi , chẳng những các tru phi này

không được cải tiến gì mà còn có thể nói rằng bước chân

vào đây , chú. g lại còn tiêm nhiễm tất cả những gói hư tật

xấu của các đồ & tù của chúng ở trong đó .

Tình trạng ấy gây ra một sự thiệt hại lớn lao cho phân

cách quốc gia vì chỉ có người lãnh lương mà không có

người làm việc . Chúng tôi đã nghĩ đến một biện pháp có

thể giải q •yết được tì trạng trên là nếu những công chức

Bảo thôg cauốn làm cho Chính phủ nữa thì chính phủ cứ

việc cho họ ngai, sau đó sẽ tuyển dụng những viên chức mới ,
7

Vi -dụ : có những thiếu nhi vì lỡ ăn cắp của hàng xóm

hay của cha mẹ chắc & Lạt một chút dinh tiền bạc gì đó , bị

tạm giam trong đó một thời gian, thì trước khi vào đó chúng

là những đứa thẻ kiể a lành ví như tờ giấy trắng , nhưng sau

khi chúng được ra khỏi khám thì chúng trở th nh những

đứa trẻ mất dạ , biết nói dỏi , ăn cắp , 1thiện pháp chửi tục

như máy .

Nhữ 3 viên chức mới có thể là những hành phần trẻ

có tinh thần hăng say hơn vì có nhiều người hiện nay đang

thất Eghiệe , họ muốn vào làm cho chánh phủ mà không kiếm

được công việc . Nay nếu chính phủ thầu dụng chắc chån

họ sẽ làm việc dàng hoàng chăm chỉ,

Giải huyết như vậy được lợi cả hai bề : thỏa mái

những người muốn nghỉ việc đề di sở khác làm với một số

lương cao hơn đồng thời giải quyết được một phần nạn

thất ghi ở , nhất là đối với các thanh niên tới trường

hoặc những người vì sự học lở dở bó buộc phải đi làm sớm.

?Vì sao có tình - trạ !! g đó ? Vì có một số trẻ phm pháp ở

lâu năm trong tù trở thành những tay anh chị c uyên môn

bắt nạt những đứa mới và tập cho những đứa này biết cách

làm tiềa chích choác đủ thứ đề phục vụ chúng Thành ra

chi có chừng 5 , 3 tên là những thứ ác ôn côn đồ trong đó

mà nó làm hư hại mấy trăm đứa trẻ với tâm hồn tư tờ giấy

trång .

Thật là vô lý khi chúng ta cứ khư khư giữ những người

không muốn làm việc hoặc làm việc với một tinh- thần bạch

nhược , tắc trách đang thi có nhiều người khác mong mỏi

được làm cho Chánh-phủ với số lượng ấy , và như vậy thì

lấy đâu là hiệu-năng của công ở ?

.

Chúng tôi không biết Bộ Tư-pháp và Bộ Nội-vụ nghi

thế nào khi nhận thấy tình -trạng đó đã và đang xảy à ? Chúng

tôi mong rằng vấn đề chúng tôi vừa đặt ra đây sẽ được quý

vị hữu trách lu 1 tấm de lẽ m thế nào cho các thi nhi phạm

pháp vào trong dây được thực sự cải tiến chứ ! Aông phải

bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu tkm nữa.

Sau đây chúng tôi xin phép được tình-bày một vài điều

mà chúng tôi cuốn nói lên hôm nay trước quý vị .

2 ) - Chúng tôi muốn trình quy-vị là vấn -dề luân- chuyền

công-chức. Chúng tôi được biết có nhiều công -chức có thì

nổi tằng ở cả đến mười mấy hay hai mươi năm tại đô thành

nầy , tron ; các Nha , Bộ . Phủ Trung ương hoặc tại các thi

xá an-BIE 1 , trong khi đó có những công - chức lại phải lặn

lội ở nhữ : E nơi dèo heo hút gió , những Quạt, nhưng Tinh

kém an - BÌh, thiếu tiện -nghi dơi sống mà bao nhiêu năm vẫn

không dư rc thuyên-chuyền về một nơi mong muốn để gần

với 81a-di •

Chú g tôi nghĩ đó là một điều hết sức bất công. Bộ

Nội-vụ cơ 1 phải có biện pháp giải quyết tích đáng nghĩa

là làm sao vấn đề luan -chuyền công chức của phải được

thực thi một cách đúng đắn , công bằng cũng như những

biện- pháp luậa-chuyếu bởa quan-doi .

1 ) Vấn - de công- c ức Bộ Nội-vụ . Chúng tôi nghĩ rằng

Bộ Nội-vụ là một cơ-quan quản trị hầu hết các côi ; chức trên

toàn quốc , Trước đây , như quý vị đã biết , tron; thời gian

qua dội Mỹ srg chiến đấu giúp chúng ta tại V t - nam nầy

thì nhiều người Việt-nam chúng ta có khuynh hung đi làm

sở Mỹ vì lượng bằng cao hơn là làm sao Cháp 1-phủ hoặc

cho tư nhân Việt-nam .

Một số cô . 8 chức của Cháth-phủ cũng khôn thoát khỏi

sự hấp dẫn đó tên họ đã làm đơn xin Chánh-p: 3 cho ngh

Có như vậy , người công-chức mới còn tigh-thần để

làm việc , và nhữg côngchức kém may mắn kia mới không

nghĩ rằng mình bị bỏ rơi.
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Nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin nói thỏm và công

chúc Quốc-phòng , thuộc linh vực của Bộ Quốc-phòng

quản trị.

quan quân đội biệt phái ng ngành cánh ụ , nhu cầu đầu

khôn thấy mà chỉ tạo cho quần chúng nghĩ rằng đó chỉ là

những sự kéo bè kẦt nhóm mà không phải là cần ích gì cho

công vụ trong khi ngành cảnh- sát đã có những sĩ quan chuyên

môn có đầy đủ khả năng rồi .Có nhiều công- chức Quốc-phòng tìm gặp và trình bày

với chúng tôi về những điều có thể nói là hết sức bắt mắt

cºa họ .
TIẾc theo đây chúng ta xin trình bày cùng Quý vị mốt

vấn đề m trước đây , tại dién dàn này , chúng tôi cũng đã

một lần đề cập đế . Đó là vấn đề Nhân - dân Tư-vê . đặc

ba Nhân - dân Truệ ở Đô-tanh và phụ cấp , vì những nơi

thôn ấp xì xôi chúng tôi ít có dịp đi thăm drợc nhiều cho lắm.

Lộ công-chức Quốc- phòng phuc-vụ cho Bộ Quốc-phòng .

rải rác trong c?c đơn- vị quân đội trên khắp lãnh- thổ Việt

Nam mà sau một thời - giap 3 năm , 5 năm , họ làm đơn xin

chuyển qua một Bộ khác thì Bộ Quốc-phòng không chấp

thuận . Bộ cũng không cho họ được thuyền chuyên về những

nơi thị -trấn theo ý họ mong muốn dà luân chuyện với những

người khác đã được ở những nơi an-ninh lâu năm .

Kính thưa Quý vị .

Ny quý vị đã bệt. Trong bảng ngôn- sách chúng ta thấy

số lượng đoàn -vit, Nhân dân Tư- vi hiện nay là 4932.176

người , một con số khá to lớn , với số vũ khí là 593.483 vũ khí .kChính vì vậy , đã có nhiều mầm mống bất mãn trong

giới công -c! ức Quốc-phòng. Chúng tôi đề nghị Bộ Quốc

phòng thỏ - Bán đợi của nhng anh em công-chức đã từng

phụr-vg lâu năm tạ : Bộ Quốc-phòng xin cho nền vang các

Bộ khác cho hợp với khả năng của họ và nhất là về chuyện

môn hóa công việc của họ đặng họ có thể nhìn thấy một

tương lai sáng sủa hơn .

vechanh tích của nhândân nr -vêthi như di liêu trên

cúng cho biết lực lượng này đã tịch thu được 3 597 vũ khí

đủ loại vít ,, 6.351 Việt-công . bt sống L678 Việt-cộng

và đã huấn luyện được hồng triệu đoàn viên nhân-dân tự vệ

rai che dia -phuong.

Chống tôi không phủ nhân cốny lao và thiện chí của anh

em nhân - dân tư - vệ các nơi . cốc đo n - viên nhân - dân tr -vê đã

góp côn vào chế độ này là giữ gìn làng xóm thôn ấp.

Vi lại người công -chức khi phục vụ tại một cơ - quan

quân-sự thì luôn luôn bị mặc cảm sút kém nếu không nói là

bị thiệt thòi . Bởi vậy ít có ngtrời muốn phục vụ lâu năm

tại những cơ-quan quân sự vì b*n quân -sự người ta có cấp

bậc, còn công- chức dù là một thì m - sư , một dốc-sự , nhưng

người ta vẫn không coi ngạch trật ấy vào đâu có và chính

vì vậy họ vẫn bị bên nhà binh văn hiếp ” .

18

Tuy nhiên , chúng tôi phải nói lên điều băn -khoắn của

chống tội về vấn đề huấn luyện nhân nhân tự vệ.

Mong rằng một ngày gần đây các công-chư: quốc-phong

đã có đơn xin chuyển sang các Bộ khác được Bộ Quốc

phòng chấp-thuậa đề phần to bù đắp vào ni ứng sự thiệt

thời họ đã chịu lâu nay .

Kích theo quý vị . cộng tối ngi rằng cuộc chiến tranh

của chúng ta hiện nay không phải chỉ nhờ thần-túy về quân

AT mà chúng va cº thể thắng lịch được . Thắng hay không

phần lớn là do vấnđề chính trị , trong đó yếu tố tranh-thử

nhân-tâm là yếu tố quan trọng hơn hết .

-

Một điều nữa mà chúng tôi xin được tình ở đây về

ngân-sách Bộ Nội -vụ là vấnđề biệt -phái Si-q an quân - đội

sung ngành Cảnh -sát.

Bởi vậy , nếu chúng ta không tranh thủ được nhân tâm

thì dù cúng ta có được Đồng-minh viện trợ giúp đỡ dồi dào

hoặc có g ta có một Quân đội hùng mạnh đến bão nhiều đi

nữa , chúng ta cũng vẫn không thể thắng được.

Gần đây , chúng tôi có tiếp-xúc với nhiều Si-quan Cảnh

sát, và quý vị đó than phiền với tôi rằng không hiệu tại sao

mà kỳ này Si- quan Quân- đôi được biệt- phái quá sức đông

đảo sans sành Canh-sát như vậy ? Chúng tới không hiểu

rằng đó có phải là một nhu cầu của ngành cảnh-sóc hay không.

anh-thủ nan tâm không phải chi ông Tông- thống . Ông

Thủ tướng mới làm mà phải bắt đầu từ các cán bộ trong khắp

các giai- ầng xi-Fôi . Chú " g tôi muốn nói đến một loại cán bộ

hết sức lông đảo như chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó

là gần 5 triệu đoàn viên Nhân- dân Tự-vệ .

Tuy nhiên , theo sự trình-bày của những Si-quan cảnh

sát cao-cấp sắp tới thì việc này gây rất nhiều bất mãn cho

ngành cảnh sát.

Tra Quý vị .

Thứ Nhứt là vì hiện nay ngành cảnh-xít đã được huấn

luyện đầy đủ , đã có những ví -quan cảnh sát chuyên-môn ,

nhiều khi chính những Si-quan bên quân -đội được biệt

phái sang không có chuyên môn bắt 8 anh em Canh- sát trong

ogdah ,

Kỷ luật là sức mạnh quân đội , bất cứ một tập thể nào,

nhất là một tập thồ võ trang nào cũng cần phải có kỷ luật .

Thế mà Nhân-dai Tự-vệ , nhất là Nha 1-dan Tư-vệ ở Đô

thành Saigon này thì chúng tôi nhận thấy rằng không có tỷ-

luật một chút nào cả : dền hình là không ngày nào báo chí

không đáng những chuyện dài Nhân- dân tự vệ gây ra án mạng

cho đồ : 8 đội và cho đồng bào , không ngàº nào không thấy

những hình -động vô kỷ luật , thất nhân tâm của nhân dân tự vệ.

Thứ hai pha , xưa nay người ta thường thấy quân đội

tại chỗ nào thì họ thường có khuynh hướng án áp những

ngành khác . Bởi vậy khi có quân đội sang thì a h em cảnh

sát luôn luôn chịu những sự lấn áp và thiệt thòi bây một số

bất mãn ở trong giới cảnh-sát .

Nân dân tự vệ lúc nào cũng có sẳn súng ống ở tron*

tay mà không cổ kỷ luật tên bắn bừa bãi nhân dân tự-v •

ở tại cá ; Phườ8, Khóm , Thốn -ấp như ro ột thứ kiêu-binh

dọa"nạt , ức-hp, làm tiền đồng bào , để cầu cho các ô giá

dâm , đ 1 đường chọ : gái , dền thì không canh gác mà lại làm

ồn ào phá giấc ngủ của đồng-bào , đàn hát , le ý , cát lộn , bắt

súng v.v.

Do đó , chúng tôi đề nghị những cơ quan tứu-trách làm

thế nào để chúng ta có thể giảm đến mức tối-ửa vấn-đề -
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Quân kỷ ; phương diện sử dụng võ khí ; phương diện chiến;

dầu tự vệ ; và nhất là phương diện chánh-trị , tranh thủ

nhân tâm.

Tôi xin dân cử một thí dụ điển hình gần nhất là tờ Bát

tháp ngày hôm nay có dạng một vụ án mạng : một Mỹ kiều

bị Nhân-dân tự- vệ “ phở ” một phát cabine, chất tốt , nguyên

nhân là vì tại đường Trầa-quang- Khải , ban đêm lúc 12 giờ

rưới , 1 giờ , thân- dân tự vệ la 6 đàn hát , không đề cho đồng

bào yên ngủ . Bị phá nhiều lần như vậy Mỹ kiều ny tức bực

quá tốn nv nền đêm rồi cầm súng ra phơ một vài phút

vào tru- s Nhân dân Tự vệ. Các chủ Nhân- dân tự vệ phó

lại , thế là ông Mỹ-kiều chế tốt .

3Thứ ba , phải biệt phái các Sĩ quan của Quân-đội

tang về chi huy và huấn luyện Nhân dân tự - lệ, bởi vì chỉ có

sĩ quan quâ4 đội mới có đầy đủ khả năng về mọi phương

diện để đảm trách công việc này . Có như vậy Nhân-dân tự

vệ mới trở thành một lực lượng hậu bị đáng kể khiến Cộng:

sản phải e ngại .

Kính thưa Quý vị , điều đó nói lên rằng giới hữu trách

không bao giờ huấn luyện và giáo dục Nhân-dân tự vệ nên

“ cái cây số này cái ung ” , mới gây ra những án mạng đáng

tiếc.

Có như vậy nhân dân mới đặt hết tin tưởng vào một

lực lượng bán quân sự xuất phát ngay từ trong lòng nhân -dân

mà ta và quan trọng hơn hết , có như vậy chúng ta mới

tranh thủ được nhân tâm, chiến thắng Cộng -sản , sớm đem

lại Hòabình cho đất nước.

Trước đây chúng tôi đã cố đi miền Tây một vài lần và

điều rà chúg tôi ngaº nhiên nhất là ở ngay tại một khu

phố thuộc vùng Cái - xắn , nhân dân tự vệ bắn súng vô cớ

làm náo độnº suốt đêm . Chính bản thân tôi đây ng3v như đêm

rồi tôi đang nằm ngủ ở nhà bằng giật mình thức dậy vì một

tiếng súng bắn ngay trước nhà .

Chúng tôi xin thành thật cám ơn

động viện .

Gas Chủ-tịch và quý

Ô. TRẦN-VĂN-THUNG –

Thưa ông Chủ-tich .Sau đó nghe có tiếng chó kêu oăng -oảng quá sức , thì

ra mĩy ông Nhân dân tự vệ ngứa tay bắn ch5. con chó bị

thương cứ vừa lét , vừa vu thảm thiết và tất cả phố xá

đều thức dậy , trẻ con khóc inh ỏi . Tôi xem đồng hồ lúc bấy

giờ là 4 giờ khuya , vừa bực mình vừa buồn cười.

Thưa Quý đồng viện ,

Len phát biểu ý kiến về Mục 17 này , chúng tôi xin

đề cập đơn ba vấn đề :

.

Thưa Quý vị .

- Vấn đề thứ nhất , chúng tôi xin thưa là Bộ Nội vụ

đã dùng luật lạ .Chung tôi không thể quan -niệm được rằng một tập thể

vô trang , một tập thể và nhân dân kỳ vọng vào rất nhiều,

Tổng thống công kỳ vọng vào rất nhiều mà lại có những hành

động tệ hại nh ;y thể thì còn mong gì làm tròn nhiệm vụ diệt

Công báo-vệ xóm làng ?

- Vấn đề thứ hai là vấn đề cải tổ Xã ấy ;

Vấn đề thứ ba là vấn đề thuộc Cảnh sắt quốc gia

tại các xã

Chúng tôi xin đi vào vấn- đề tứ nhất ?

Ở đây chúng tôi không trách anh em nhân- dân tự-vệ .

nhất là những chú tr-Fệ mới I5 , I7 tuổi vì chính chúng tôi15 17

đi tiếp xúc nhiều với họ và đượ : biết rằng họ là những người

cũng có thiện chí đề sống trong vòng tỷ-luật ; n ra vì họ

không được huấn luyện đúng mức hoặc có người được cầm

sống mà chưa từng được hấn luyện bao giờ chưa từng được

nghe về quân phong quân kỷ , chưa từng được biết thế nào

là tranh thủ nhân tâm bởi vậy mới có những hành động bừa

bái vô kỷ luật như đã thấy .

20

Chắc hẳn quý vị Dân- b ều tại địa- phương đã được đọc

công điện số 55 / P /BNV/ HCBP/26/ Xrgày 19.4.1972

của Bộ Nội -vụ đã ấn-định trong khoản 3 như sau : • đối với

vấn đề nội-tuyến vì binh -vận địch , những cá bộ và viền-chức

Xácấp của ta dầu di dân bầu lên hay chi - d p5, nếu có lành

động lót dường. Đổi giáo cho giặc bằng hành -động hay lời

nói đều phải được thay thế ngay . Mọi sự khiếu nại về xét

sau. Việc thay thế được thực hiện bằng cách chi-định rồi

sau đó mới xúc tiễ, bầu lại ,

Một nguyên nhân khác là cấp chỉ huy trực tiếp nhận

dân Tựvệ có thể nói một phần là những người cũng chưa-

từng được huấn luyện để làm cấp chỉ huy , thí dụ nr Phường

trưởng , Khóm-trưởng hoặc là những người không có thiện

chi .

Nhưng nguyên nên chính vẫn là cấp Trueg -ương chỉ

huy Nhân- dân tự-về không có bao giờ để mắt tới , trông nom

tới đoàn viên Nhân-dân tự vệ của mình mà chỉ ngồi ở tại

các bạn giấy coi báo cáo mà thôi . Bởi vậy chúng tôi xin

phép đưa ra vài đã nghĩ về nhân-dân tự- Tệ nạư kau :

Sau khi cônº- d : ện đó được công bố thì tại tỉnh Khánh.

hòa của chúng tôi á áp dụng lên. Một bội- viên hội - đồng Xá

đã được tải nhiệm vì lý do là trong một buổi sinh-hoạt Nhân

dân Tự-vẻ mà lẻ và anh hội viêm tấy có thì không để tham
đến

dự nhưng anh đã từng đi với anh em Nân - dân Tự -vệ đà

cùng sinh hoạt tập thể .

- Thứ nhất , phải có một quy chi rõ rệt cho Nhân

dân tự vệ. Phải có thưởng , phạt công minh ; phải trợ cấp

bằng thấy g để khuyến khích đoàn viên Nhân- da : tr-vệ hàng

say làm tròn nhiệm vụ là giữ gìn an niah prỡ , 8 thóp thôn

áp và tai mắt cho Quân- đội chủ- lực :

Tro 8 buổi họp sinh hoạt này , anh có đưa ra ý kiến là

nếu đưa Lân- dân rự-vệ đi đến những nơi trọng yếu mà dịch

thườna xuất hiện vì phải đặt những vị trí bỏ plòng cho cần

Tậ: đề thi tổn hại về thân mật g.

Vị Chủ -tọa buổi họp đó là ông Truởng ban Nhân-dân

Tự-vệ tại Quận đã có những lời nói chứng tỏ là ông không

hài lòng đối với những lời phát biểu của hội-viên Hội- đồngThứ hai , phải huấn luyện kỹ càng về phương diện
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Xi kia nên anh ta cải và giữa ông hội- viên hội -đồng Xã và

ông Trưởng ban Nhân- dân Tự-vệ .

nền Thủtướng mới làm công việc đó thay thế chúng ta .

Sau đó , ông Trưởng-ban Nhân-dân Tự-vệ Quận đã về

trình với ông Quận-trưởng và ông Quận-trưởng đã đề nghị

giải -ahiệm nh Hội- viên Hội - đồng Xà đó chiếu theo công

điện số 558 vừa nêu trên . Về sau , vì lời yêu cầu của Hội

đồng Xa và của cá nhân đương sự , chúng tôi đã gởi một

văn -thư đề can thiệp với ông Tinh-trưởng .

Vì lẽ đó , chúng tôi xin thỉnh cầu quý vị là chúng ta

đây nên cấp tốc đưa ra một đạo luật tổ chức nền hành

chánh địa phương mà Hanh-pháp đã chuyển sang và được

nhiều vị Dân - biều đệ nạp để chúng ta thảo luận và điều

quyết thành một đạo luật tổ chức hành chánh địa phương .

quy định bảo hòi nền hành chánh địa phương để chúng ta

không bị những xáo trộn do những sắc lệnh , do những thôn

tư gây ra .

Trong bài văn - thư đó , chúng tôi trình bày rằng chúng

tôi không phản đối gì về cô ng diện này vì vấn -dề nội -tuyến

và binh-vận của địch chúng ta cần phải tiêu trừ , nhưng công

điỘa này không hề nói địa Hội-viên Hội-đồng Xa mà chi nói

đến viên chức Xá , Ấp, tức là ông Xã-trưởng và ông Áp
trưởng.

Trở lại việc cải tổ hành chánh Xã ấp theo Sắc- lệnh tố

120 và Thông-tư của Bộ Nội- vụ thì chúng tôi thấy rằng sự

giảm nhiệm toàn bộ viên chức Xi ấp . trừ vi Xi-trưởn :

trong ủy ban hành-chách Xã là một việc là tắc " trách , thiếu

trách nhiệm , vì trong những năm biến cố từ năm 1967 đản

nay , từ ngày có sắc lệnh 198 , 199 đến nay. Ai đối đầu với

địch ai chịu hy sinh nhiều tại nông thôn ?
Vì vậy mới có vấn đề thay thế ngay và mọi sự khiếu

nại về xét sau ; việc thay thế thực-hiện bằng cách chi - định

rồi sau đó mới xúc tiến đầu lại .
Chính những viên chức Xã ấp đó đã gánh chịu.

Hội-viên Hộiđồng xã bị chi-phối bởi các sắc lệnh số

198 và 199, theo đó muốn giải nhiệm một Hội - vun Hội

đồng Xá thì nội - vụ phải được đưa ra Hộiđồng Xi thảo .

luận và được biểu- quyết với tỷ số 2/3 Hội- viên Hội -đông

Xi chíp -thuận.

Có người chết , có người đã bị thương, có người có gia

đình tôi cũng bị hy sinh , thì đến nay cái vắc- lệnh ( 2 ) lại quy

định sẽ giải nhiệm toàn bộ viên chức xi ấy và bổ nhiệm lại

đồng loạt trừ Xa trưởng vì xã trưởng được hội đồng X

bầu .

Theo tinhthần đó , chúng tôi đã yêu cầu ông Tỉnh .

trưởng thu hồi lại quyết-anh ấy ngay thì ông Tinh - trưởng

trả lời rằng mọi việc giải thích luật - lệ xin dành cho cơ quan

t-pháp . Chúng tôi không được ông Tinh-trưởng giải -đáp

tên chúng tôi đễa Bộ Nội- vụ giải -thích là công-Lện đó có

áp - dụng cho các Hội-viên Hội-đồng Xã hay không ? Thì

Bộ Nội-vụ không trả lời .

Việc này đã gây ra những sự chạy chọt đề trốn quê .

dịch , hoặc người của ông này gởi , ông kia gởi , và trong đó

đặc biệt có một đêm mà tôi đã dề ý là ông phó Xã trưởng ,

an ninh , Phó Xã trưởng an ninh là một chức vụ được minh

thì chỉ định để giải nhiệm .

Vì ông Phó Xã trưởng an ninh thân cận với ông Xá.

trưởng . thân cận với ông Quậa-trưởng .
Sau đó chúng tôi có gởi bài vănthư nứa trình -bày nội

vụ thì được Bộ Nội- vụ trả lời rằng theo quan điểm của Tinh

thì lời phát -hiều của ông Hội- viên Hội - đồng Xã ấy có hại

di an-ninh . Điều này chúng tôi vẫn chấp-nhận , bởi vì chúng

tôi nhận thấy đây là cơ quan tối -cao về điều hành ở Tinh

nên chúng tôi chấp-nhận và không hề phản - đổi nữa .

Cho nên hầu hết những ông phố Xa-trưởng An-binh

đã được đề nghị giữ lại chức vụ mà phần đông đã xảy ra

tại quận chúng tôi .

Tuy nhiên , sau đó lối hai tuần đột nhiên có một quyết

định thu hồi quyết-đ nh đã giải nhiệm ông Hội - viên Hội

đồng - Xã, Như vậy nghĩa là sao ?

Chúng tôi khô biết ở các nơi khác thì sao,chứ ở quận

tôi là đề tghị giữ ấp trưởng vì ấp trưởng được dân bầu,ng

đương nhiên được bộ dụng , hoặc là đề nghị chức vụ khác ,

hoặc là giải nhiệm luôn ,

Bộ Nội vụ đã không ấn định những điều khoản đó nếu

có cải tổ thu hẹp trở lại

Trong khi ông Đinh- trưởng đã trả lời dứt -koát rằng

vì vấn - đề an-ninh không thể thu hồi quyết- định và vẫn áp

dụng công-điệu số 558 , và ông Thứ trưởng Nội-vụ đã đích

thận ký tên vắn - thư trả lời cho chúng tôi cũng chấp nhận

quan-dien do , nhưng tại sao hai tuần lại thu hồi quyết định

Trở về vấn đề ngân -sách , nói vì vấn đề nhân sự thì

tại sao có những chức vụ đương nhiên bị giải nhiệm và những

chức vụ không đương nhiên bị giải nhiệm ?
do ?

Chúng tôi không còn biết phải hiểu như thế nào nên

chúng tôi xin lên tiếng tại diện -đia này và yêu cầu Bộ Nội
-

vụ trả lời cho chúng tôi biết là công điện đi có áp -dụng cho

Hội viên Hội-Hồng Xã hay không ? Đó là vấn - đê thứ nhất .

Bộ không ấn định rõ rệt người nào đi người nào ở da

thay đổi một lần , nhất là các ông ấp trưởng đã được dân

bầu thì thay thế bởi nhữg vị mà có thể không có khả năng

bằng những vị da được bầu ,

Vấn đề thứ hai là vấn đề cải tổ Xã ấp .

Chúng tôi không biết tại miền Nam , việc tổ chức Xã

áp như thế nào ? chứ tại aiền Trung . nhứt là tại Khánh

hòa chúng tôi , đơn vị ấy mới là đơn vị căn bản , đơn vị mà

ngày xưa có tư cách pháp nhân , có tự trị đàng hoàng.

Trước khi trách bộ Nội - vụ và Chánh -phu , chúng tôi xin

trách chúng ta , tức là trách Quốc-ĐỘ , là trong Hiếu- pháp

có quy định hắn một điều khoản là phải có một đạo luật tổ

chức về hành chánh địa phương trong vòng 4 năm , thể mà

nămnay là năm thứ 6 của nền đệ Nhị Cộng -hòa mà chúug

ta vẫn chưa làm đạo luật đó . Chính vì vậy nên bộ Nội- vụ ,

Ngày nay , Xã được thành lập do 3. 4 ấp góp lại và

được đặt cho một cái tên mới.

3
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Tổ chức này được thực hiện vào khoảng 10 năm trở lại

dây mà thôi , chứ không có tên đó từ xa:

bầu vẻ nói thế nào cho dân chúng tin được ? Nói thi nào

để giải thích rằng chế độ chúng ta tốt hơn , chế độ chúng ta

ding ủng hộ hơn là bn kia ?

Hồi xưa người ta liên hệ với làng . với áp ; mối đe có

sinh hoạt riêng , có khung cảnh tự trị riêng và trong đó có

những luật không cần cảnh sát cổ vắc phục ở đó đề điều

hành .

. Vấn- đa thứ ba , chúng tôi xin đề cập đắn Cuộc Cinh

sát Quốc- gia . Như Hiến -phíp đã quy định, chúng ta có địa

phương phân quyền , tức là Xã được tự- trị . Chúng tôi không

biết tại các nơi khác như thí nào , chớ riêng tại Khánh- hòa

chúng tôi thấy nơi đây không cần có Cinh -sát các phục , vì

đời sống ở tại thôn quê dược tự nó giải -quyết , có những

trật-tự thiên-phiên của địa- phương này .

Do đó, chúng tôi nhận thấy việc quy định cho áp-trưởng

được bầu theo như luật - lệ củ thì rất là thích hợp , vì một

mặt thống nhất được tổ-chức hành-chính tại địa phương trên

toàn quốc là vì cấp bậc là Xã , một mặt thỏa mãn được nhu

cầu tự-trị của từng đơn vị hành-chánh nhỏ nhỏ tại thôn quê.

Thế mà ngày nay, đùng một cái Bộ Nội vụ lại giải

thích rằng vì Hiến-pháp, vì thế này , vì thế kia vi -phạm Hiếp

pháp dề mà bỏ the-lệ bầu -cử Trưởng-ấp .

Như vậy thì cuộc cảnh sát quốc gia đặt ra nơi đó để làm

việc gì nếu không muốn nói là đi làm tình báo ? Mà nếu

làm tình báo thì chẳng lẽ lại về trình diện với nhân dân ở

thôn quê rằng chúng tôi đây có 15 , 17 người ở trong cuộc

cảnh-sát , mỗi ngày sẽ làm côn ; việc tình báo , sẽ báo cáo

những hành vi của da 1 chúng , thì thử hỏi chúng ta đấu -tranh

chính trị cái gì ?
Chúng tôi nhận thấy việc làm đó , nếu không muốn nói

nặng lời , là việc làm khinh miệt dân chúng của Bộ Nội-vụ .

Tại sao một ông Áp-trưởng được chi-định ?
Cũng như ông Chủ-tịch Ủy ban Nội-vụ đã nói là thay

vì bắt được một Cộng-sản thì chúng ta sẽ làm cho 15 , 17

người bị oanhức . Vừa rồi , chúng ta có thấy tận mắt một

người đàn bà bị bắt vào cảnh-sát cuộc không biết cảnh- sát

điều tra thế nào mà khi được thả ra , người đàn bà đó bị

điên khùng . đi ngoài đường cứ ca hát mái . Vì thế, chúng

tôi nhận thấy Cuộc cảnh-sát Quốc-gia không cần thi ?t tại các

Xã , Tóm lại , chúng tô: xin đề nghị :

Vỗ tay

1 ) Chúng tôi khuyền-cáo Chánh-phủ nên giữ lại việc

bầu -cử Áp-trưởng.

Tại sao một Áp-trưởng công-cử lại có giá trị hơn một

Áp-trưởng dân-cử Tại sao Bộ Nội-vụ nói như vậy ? Nếu

Bộ Nội-vụ cho rằng chi -định là đúng thì tại sao Bộ Nội-vụ

không nói luôn tằng các Dân-bều và tất cả các chức vụ khác

mi Hiến-pháp đã quy- định bầu cử đề phải chi-định dề cho

nó có giá trị hơn ?

2) Khuyến-cáo Chánh-phủ giải-tán Cuộc cảnh-sát Quốc

gia tại Áp và giao cho các Bộ chi-huy quận đảm nhiệm.

Vỗ tay

3) Trong đề-nghị khi này chúng tôi quên nói là hiện nay

đã đặt vấn-đề ngân-8ách Xã tự túc, đã bắt đồng-bào trong

Xã phải đóng thuế rất nhiều . Vì thế , nếu lập lại ngân- sách ,

chúng ta chỉ cần trợ cấp thêm 205.000.000$ thì việc mì

từng con gà , từng bụi chuối , từng mẫu ruộng gọi là lệ- phí

nông-nghiệp , từ 18 gian nhà , từng cái hàng rào , từng chia

xe gắn máy ở trong làng đều phải đóng thuế cho Xi.

O. CHŮ-TICH .

Chúng tôi xin động viện Trần-văn-Thung vui lòng tóm

tắt lại, vì đã quí giờ.

O' TRẦN-VĂN-THUNG . -

Nếu nay chúng ta giảm được điều đó thì đó là một

điều rất lợi trong cuộc đấu -tranh chính- trị . Vì vậy, ở Mục 17

này. Chương 214 chúng tôi đề-nghị tăng thêm 200.000.000 $

trong điều 51 – 59. Sở di chúng tôi đề nghị tăng khoản

chi này , vì trước đây chúng ta đã có một ngân-thoảm rất

nhiều , ngân khoản đó có thể bù vào đây được vì chúng ta

không cần phải đề nghị một khoản thu khác theo như Hiếa

pháp bắt buộc

Chúng tôi cũng xin nói thêm là các ông Áp-trưởng đã

được bầu cử mà hiện nay đã bị giải -nhiệm rồi , họ sẻ oán

hơn chỉ độ này và việc làm này sẽ làm cho chúng ta thất bại

trong cuộc đấu tranh chính trị tại thôn quê , bởi vì chính tại

thôn quê nhưng ông Áp trưởng được bầu ; tại đó sự gian lận

rãorất ít - Chúng tôi không phải nói là không có mà là có rất

it v sự kiểm soát giữa ứng cử viên kia rất là chặt ché -

do đó người Áp trưởng được dân bầu thật sự có tín nhiệm

của dân chúng .

Như vậy , chúng tôi xin ông Chủ-tịch ủy-ban Ngôn-sick

chú ý dề-nghị gia tăng này để giảm-bớt sự đóng thuế tại nông

thôn. Chúng tôi xin cám ơn ông Chủ-tịch và quý bạn đồng

viện ..

(Vỗ tay )

Nếu mai đây có cuộc tranh đấu chính trị với phía bên

kia , ông Áp trưởng có uy tín ly sẽ dùng lời đề nói với dân

chúng chứ không còn dùng vũ khí , không cần dùng bạo lực ,

và cũng không còn dùng những sự mờ ám nữa, 6. CHỦ-TICH

Trong trường hợp này ông Áp trưởng không được dân Chúng tôi xin cám ơn đồng- viện Trần- văn-Thung .
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Kính thưa Quý đồng - viện .
vệ đã chết , đã hy-sinh cho chính-nghia và giờ này vợ con

họ đang theo nhóc trong hoàn-cảnh thiếu trước , hụt sau .

Chúng tôi nhận thấy còn quá nhiều đồo - viện ghi tên

mà chúng ta không thể kết-thúc Mục 17 nội trong buổi

sing nay:

Đến đây , chúg tôi tuyên-bố tạm ngưng phiên họp .

Kính mời quý động-việu dùng cơm trưa tại phòng Khánh

tiết Tip-sở úy-ban và sau đó , đúng 14 giờ tức là 2 giờ

chiều , chúng ta sẽ tái phóm .

Chúng tôi vẫn biết rằng trong hoàn cảnh đất nước hiện

tại , vột giá leo thang . Dước chúng ta nghèo nên không thể

dài thọ một cách đầy đủ cho những gia-đình có người thân

là Nhân- dân Tự-vệ đã chết , để lọ có một ngân khoản nuôi

sống hàng ngày, nhưng chúng ta cũng phải nghi rằng trong

thực-trọng . chúng ta cần đánh một dấu hỏi thật to tướnz là

với giá sinh -hoạt bºn ngoài một con heo tặng một ta bây giờ

phải mất 35.000 $ rồi , trong lúc đó đối với một chiều

Nhândân Tự vệ đã phá gục trước lần tên , mũi đạn của quân

thù đề bảo-vệ mảnh đất còn lại của miền Nam này, chúng

ta đã cấp phát được bao nhiêu tiền tử -tuất ? và tiền tử -tuất

đó” đã lãnh như thế nào ?

Chúng tôi tuyên bố tạm -ngưng phiên họp.

Tạm ngưng : 12 giờ 30 °

Kính thưa Quý bạn đồng viện .

Tái nhóm : 14 giờ 30 '

O. CHŮ TICH.

Tôi khônẼ muốn làm mất nhiều thời giờ của chúng ta ở

nghị- tường ngày hôm nay . Vậy với Mục 17 , chúng tôi kính

dề-nghị quý bạn đồng - việp là yêu-cầu Bộ Nội-vụ xét lại phần

tiền tử tuất của Nhân-dân Tự-vệ vì trước kia nỗi anh Nhân

dân Tự- vệ chị được lãnh tiền tử-tuất có 25.000$. đối với

vật giá hiện tại mua một cái làm đồ chôn cất bây giờ cũng

phảimất 30.000$ rồi thì số tiền 25,000$ có nghĩa lý gì đối

với một người đi by : sinh clo chánh-nghía quốc- gia ?

Chúng tôi tuyên-bố phiên họp tái -nhóm.

Kính thưa quý dồng-viện ,

Trước khi trao lời cho quý đồng- viện làn diện-đập phát

biều ý kiến, Chủ-toa-đoàn chúng tôi xin thưa trình với tất

cả quý đồng-viện là từ sáng tới bây giờ , chúng ta chưa biết

quyết được mục nào , và nếu cứ theo đà này tôi ngại rằng

chúng ta sẽ không đủ thời giờ hoàn-thành Ngân-sách Quốc

gia niền - khóa 1973 ,

Do đó , hôm nay, chúng tôi kính đề nghị với quý bạn

động- viện là yêu-cầu Bộ Nội-vụ xét lại và cấp-phát tối-thiêu

cũng phải 50.000$ tử-tuất cho mỗi Nhân-dân Tự-vệ đã bỏ

mình vì chính nghĩa để cho những anh em Nhân- dân Tự -vệ

thấy rằng chúng ta luôn luôn lưu tâm đến những người đã

by-sinh cho cuộc chiến .

0

Chúng tôi vẫn quan -niệm rằng việc tham -gia ý kiến tại

diễn đàn đầy đủ chừng nào càng tốt chừng đó. Tuy nhiên ,

vì có quá nhiều đồ g-viện khi tên , chúng tôi kính mong quý

động-việp thông-cóp dề ph ng y -kiến nào đã được nêu ,

xin quý đồng-viện miễn lập lại . và đối với những ý kiến

mới, chúng tôi kính mong quý dồng-viện vui lòng cô đọng

lại và để dành thời giờ cho các đồng - việu khác .

Những người đó có thể nói là những chiến- vô danh;

khi họ chết đi , để lại một bầy con không ai dòm ngó đến

vì chúng ta không có những ngân-khoản để giúp đỡ. và bì,

con của họ sẽ vất vả , khô-sở và lầm than . Vậy, chúng ta là

những người có tráchínhiệm đại-diện cho dân , chúng ta phải

nói lên tiếng nói benh -vực cho những phần - tử vô-phúc đó.

Xin trân -trọng kính chào ông Chủ tịch và quý bạn đồng

viện .Chúng tôi xin cám ơn trước sự hợp-tác của tất cả quý

dồng-viện . Bây giờ chúng tôi kính mời dồng-viện V6-thanh

(Vỗ tay )
Son.

6. vỏ.THÀNH-SON . -
6. CHỦ-TICH.–

i

Kính thưa ông Chủ-tịch Hạ Nghi- viện .
Sau lần phát- biểu của động-viện Huynh-văn - Lầu, chúng

tôi đề - pghị với quý bạn đồng- viện là chúng tôi sẽ trao lời

cho ủy ban đúc-kết . Kính mời dộng-viện Huynh-văn - Lầu.

Kính thưa Quý bạn đồng-viện ,

8. HUỲNH- VĂN LẦU. –
Từ sáng tới giờ , trên nghị -trường . quý bạn đồng-viện

chúng ta đã thảo-luận nhiều về Mục 17, thuộc Bộ Nội-vụ .

Tuy nhiên , chúng ta chưa đặt nặng vấn-đề đối với những

người chiến-si vô danh ; ý tôi muốn nói là các anh chiến

Nhân-dân Tự-vệ . Chúng ta là những người đại -diện cho dân ,

bắt buộc chúng ta phải lưu - ý và ghi ơn những người đã có

công với cách mạng.

Suốt một buổi sáng , rất nhiều bạn đồng-việc lên đây

đã nói về Bộ Nội vụ . Tôi nghĩ rằng với những nhận-định

và sự trình - bày đó , nếu chúng tôi được lên trình bày tiếp-tuc

thì cũng không ngoài tạm- vi những ý kiến của quý bạn đồng

viện đã phát -hiều . Do đó, để không làm mất thêm thì giờ

của quý bạn , chúng tôi yêu - cầu ban Chủ-tọa cho bieu -quyết

về ngân-sách mà chúng tôi nhận thấy nó dã mất quá nhiều

thì giờ.

Thưa Quý bạn đồng việt ,

Nếu chúng ta có về đơn vị thường xuyên , chúng ta mới

thấy được cái thảm cảnh của những gia- đình Nhân- dập Tự
(Vỗ tay)
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O. CHŮ -TICH . những khoản chi phí từ trước tới nay mà ngân sách trung

ương phải phụ cấp cho các ngân sách địa phương về phần

trả lươnº cho nhân viên Xã ấp và những chi phí tại Xi íp

thì số tiền đó vào khoảo 8 2 tỷ bạc ,

Bây giờ , chúng tôi kính mời ủy ban Ngân-sach Tai

chính.

. HỒ.VĂN XUÂN (Chủ - tịch Ủy ban Ngân- sách
Tai- chánh).

Trước khi ủy- ban chúng tôi tình-bày những tu- chính

sau khi đã thông-cảm với tất cả các dòng-viện lên đây đưa

ra những đề-nghị , chúng tôi xin mạn phép Ống Chủ tịch và

quý- đồng-viện cho chúng tôi thắc lại một số điều khoản

lien-quan tới những đề-nghị của dầug - viện Trần-văn- Thung

và V6-thành- Son .

Chúng tôi nhận thấy là nếu tăng theo đầu người cho

số nhân viên hiện hữu thì vào khoảng 500 triệu. Chúng tôi

cũng xin đề nghị quý vị là chấp thuận thêm cho Bộ Nội vụ

| một ngân khoảng lối 500 triệu nữa là cho Bộ Nội-vụ có

một giới hạn rộng rãi về tăng lượng hơn 1.000$ cho mối

đầu người và đề trợ cấp cho những ấp như bạn đồng việt

Nguyễn -ngoc- Liên đã có nêu lên , chẳng hạn như những áp,

những Xã ở tại Tỉnh Bình định , đó là một thí dụ ở tại các

Tinh có phứng xá ấp hoàn toàn bộ chiến tranh tàn phá mà

những khoản thu không thể nào thực hiện được.

BA đồng- viện Tây-văn-Thue 8 có đề-nghị tăng số tiền

trợ cấp cho các tập- lề địa phương cần phải gia tăng đề

giảm bớt phần đóng góp của dân chúng vào những chai -hiều ở

tai dja - phurorg.

Thanh là thay vì ngân sách trung ương chỉ phụ cấp

một tỷ lệ từ 75% trở xuống , thì Bộ Nội-vụ có những ngân

khoản cần thiết cà phụ cấp 10 % cho những ấp và những

xã đó và hơn nửa còn phụ cấp thêm cho những xá có trụ

sở , có những cơ sở bị tàn phá mà ngân sách địa phương

không thể nào dài thọ dà trang bị và tái trang bị .

Chúng tôi cũng xin thưa quý vị là tại Bộ Nội -vg số tiền

trợ -cấp cho các Ngân-sách Xi đây chỉ là trợ cấp đồ trả

lương, còn có một ngân-khoản là 3 600.000. 00 $ nữa ở tại

phần chi-phí chung để phụ-cấp cho các tập thể địa phương

trong đó có ngân -sách tinh , còn dài -thọ cho các phụ-cấp tử .

tuất của Nhân dân Tự-vệ cộng với 97 triệu ở tại Chương

Nhân-dân Tự- vệ.

Vậy chúng tôi xin đề nghị quý vị chấp thuận một sân

khoản cả thảy là 890 triệu để vừa tăng lương 1.000$ hay

hơn 1.000$ cho nối dầu người, vừa dề Bộ Nội - vụ có ngân

khoản rộng rãi hầu phụ cấp l 0 % cho những xá bị tàn phá

mà gân sách địa phương không thể nào thu được trong

năm 1973 , khác với tiêu chuẩn mà Hội-đồng Bình Định đã

định cho các xá đó.

Tất cả những số tiền đó nếu cộng lại thì cũng hơn 3

hay 4 tỷ bạc và thuộcấp cho các địa -phương . Trong tình

cảnh eo hẹp của Ngân - sách trung ươnữ, sự đón g góp 4 tỷ

bạc cho Ngân-sách địa- phương cũng đã quá nặr g-pề , Chúng

tôi xin quý vị vui lòng thông cảm và khỏi có một dề- ghi

kinh- phí tào liên-quan tới Mục 17 này để tăng thêm phần

trợ-cấp cho các nhân- Bách Xa nữa.

Ủy ban chúc tôi xin đề nghị tu chính điều 5 của

chương 214, thay vì số tin b phí là 4.890.000.000$ Ủ

ban chút 8 tội chi dề lại 4 ỷ mà thôi , nghĩa là chúng ta bỏ

phần tăng lương cho xã ấp , nhưng phải lấy lại số tiền 890

triệu để vừa tăng lương 1.000$ hay hơn 1.000 $ và công

lại phần phụ cấp cho các xã không thu được trong năm 1973.
Kính thưa Quý vị đồng viện ,

Chúng tôi đã được sự thông-cảm của ông Chủ-tịch ủy

bay Nội -vụ cùng quý vị đưa ra nỀ Tp dề- nghị về tăng lượng

cho nhân - vin Xã ấp . Chúng tôi cũng xin thưa rằng tiền

thực-tế khi dư- hảo gân- sách này thì chưa có vắc - lệnh 120

về việc giảm bớt số nhân-viên tại Xá ấp , và khi tình - bºy .

Bộ Nội vụ đã cho chúng tôi biết là số dư thừa vào khoảng

gần 2 tỷ bạc

To2g trườ:3 hợp mà đề nghị của Ủy ban chúng tôi ,8

tu cính theo lời đề nghị của quý vị đồng việp , nếu được

khoáng đại Hạ Nghi- viện chếp thuận . Ủy ban chúng tôi

cũng xin trân trọng đề nghị tất cả khoáng dại ghi nhận là

quyết địch của khoáng đại ngày hôm nay là dùng số tiền

890 triệu đề tặI 8 lương cho nhân viên xá ấp và bó buộc

những cơ quan phụ trách vấn đề này phải thực thi đúng

đắn những quyết định trên dây của khoáng dại Hạ Nghị

viện , chứ không phải cấp 890 triệu đó đề cho Bộ Nội - vụ du

di chi tiêu vào những khoản khác mà không tăng lương.

Bộ Nội -vụ cũng có một dựtrù là vé dù 8 t ột phần lớn

số tiền đó để đưa ra những biện pháp hầu Hội - Hồng Nội- các

chấp- thuận là tăng lượng clo các ban - viên Hội đồng Xá

ấp hiện hữu còn lại sâu sắc lệ : 5 120 , và dự-thảo đó có lẽ

cũng tăng từ 20% là tối đa.

1 8

Chúng tôi nhận thấy đề-nghị của ông Chủ-tịch Ủy ban

Nội-vụ là tăng 1.000$ cho mỗi đầu t & ười và đề nghị của

bạn Hoàng-Thôn 8 là tăng 2.000$ cho uổi đầu D &ười , việc

đó cũng tằm trong giới hạn nà Bộ Nội- vụ cúng dự định

tăng lương cho nhân viêu Xá ấp:

Tại điều 3 , chương 511 , về Nha Cải -huấn, Ủy ban

chúng tôi cũng đồng ý tu chính theo đề nghị của Ủy ban

Nội vụ là cấp thêm một ngân khoản cần thiết để tăng khâu

phần cho các phạm nhân rột ngày l %, cho nên chi phí tại

đều 3 , chư ỚT g 5 thay vì 785.164.00 0$ chúng tôi xin

gia tăI 8 lên là 900 triệu vừa đủ dề tăI 8 khẩu phần một ngày

cho một căn phạm là 10 $ .

Chúng tôi xin đề nghị cùng quý vị trong khoáng đại

Hạ Nghị-viện này là chú8 ta chấp thuận ngay nguyên tắc

là có tin g lư ợng và tăng bao nhiêu thì khỏi cần phải Hội

đồng Nội các chấp thuận vì đó là quyền của Quốc-Họi khi

chuẩn cấp kinh phí .

Tại chuơng 635 , về lồng nha Nhân dân Tự vệ , nơi

dầu 3 , như Ủy ban Nội vợ đã có dịp trình bày , troER tố

tiền 535.670,000 $ có những chi phí phù phiếm không cần

thiết , do đó , chúng tôi xin tu chính đề nghị của Ủy ban

chúng tôi là số tiền để lại cho điều 3 chị còn 435.670.000

mà thôi .Tóm lại , ở tại chương 214, điều 5 , nếu chúng ta bỏ
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16 vị chấp-thuậnNhư vậy, tổng kết nguyên thủy Mục 17 ,. Hành-pháp

đề nghị một số tiền là 31.092.521.000$ và Ủy ban chúng

tôi đã đề nghị khoáng đại Hạ Nghị- việc chấp nhận kinh phí

la 30.475.821.000$ .

Như vậy bạn khuyến -cáo của động viên Trần-văn -Thung

không đủ tục số hợp- lệ .Nhưng sau khi ra trước khoáng đại ngày hôm nay ,

thể tha theo lời yêu cầu của quý vị đồng- viện phát biểu tại

dây, chúng tôi đã đưa ra ba tu chính mà chúng tôi vừa đề

cập tới , deo tổng số của mục 17 lên tới số là

29.600,657.000 $ .

COD

Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho ủy ban dề tiếp tục

phúc-trình với khoáng-đại Mục 18. Kính mời ủy-ban Ngân

sách Thi-chính .

Chúng tôi kính mong khoáng -dại Hạ Nghị - ện vui lòng

chấp thuận đề nghị tu chính của ủy ban chúng tôi liên quan

tới mục 17.

6. HỒ -VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch Ủy-ban Ngân-sách

Tài-chánh).–

O. CHŮ- TICH.

Chúng tôi xin mạn phép thưa cùng Ông Chủ- tich vì

quý vị là ủy-ban Nội -vụ hồi sống này có trình bày về quan

điểm của ủy -ban Nội-vụ , nhưng vì thời -gian có hạn cho nên

ủy ban Nội-vụ chi chuyển cho ủy-ban chúng tôi về trình với

khoáng-đại về những khuyến cáo mà ủy-ban Nội- vụ muốn gởi

tới Bộ Nội-vụ.

Bây giờ chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy ban tu chính

theo đồ thị của một số quý bạn đồng việc và khoáng đại

quy định ,

Quy động viên nào chấp thuận kinh phí 29.600.657.000$

cho mục 27. xin giơ tay .

Chúng tôi xin trình đọc khuyến-cáo đó và đề xin khoáng

đại Hạ-nghi -viện quyết-định . Chúng tôi xin đọc nguyên văn

khuyến cáo cho ủy-ban Nội- vụ như sau :

Về lành-chánh- Giản-di -hóa tơ -cấu tổ -chức :

64 vị chấp thuận

1 ) Bãi bỏ các văn phòng đại-diện Bộ Nội-vụ cạnh bốn

quân khu.

Như vậy , khoáng đại đã chấp thuận thông qua mục 17.
2) Không nên nâng các Nha nội , ngoại thuộc lên hàng

Tông Nha .

Chúng tôi kính mời ủy ban .

6. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách

Tai- chinh).

3) Kiện toàn tổ chức hành chánh địa - phu ơng bằng cách

bồ cứu sắc - lệnh số 120/NV/SL ngày 22-8-1972 đề thích

nghi với thời cuộc.
-

Và an-ninh
ᎤChúp tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị đồng

viện đã vui lòng yểm trợ cho đề nghị của ủy ban chúng tôi

liên quan tới kinh phí mục 17.Trước nhất là khuyến cáo của

Mục J7 .

1 ) Kiếm-soát chặt chẽ hành vi của nhân - viên cảnh-sát

quốc-gia các cấp , nhất là ở xã ấp , thi -hành kỷ-luật thật

nghiệm-minh đối với các phân-viên phạm lỗi .

Sau đay , chúng tôi xin đọc những khuyến cáo liên quan

tới mục 17. Trước nhất là khuyến cáo của đồng viện Trần

văn-Thung.

2 ) Đặt lại vấn-đề nhân sự , thay thế lần số quin-nhân

biệt phái bằng nhân- viên chuyên môn trong ngành ở các cấp

chi -huy Tinh , quận , xá .

Bản khuyến cáo gồm hai diềm :

3) Thận trọng trong việc bắt giam người , đặt trách

thiệm cá-nhân trong các trường-hợp Ram - giữ người oan ức .

) Phải bầu lại các Trưởng ấp, trái với sắc lệnh 120 .

2) Đề nghị giải tán các cuộc Cảnh -cát ở tại Xí.
4) Cải thiện thủ tục điều hành của Ủy ban An-Binh Tinh .

cho can nhân được trình bày trước các phiên họp công khai

của ủy-ban ,

Ủy ban chúng tôi xin trình tuyến-cáo của bạn Trần

văn -Thung và xin khoáng -đại bều- quyết chấp-thuật hay

không chấp -thuậa khuyến cáo của bạn đồng- việu Trần-văn
Về Nân-dân Tự vệ.

Thung.
1 ) Giảm bớt các hình thức trình diễn , tác động mạnh

tinh-thần các đoàn viên .

Ô, CHỦ- TICH

Quý đồng viện nào chấp-thuận khuyến cáo của đồng

việu Trần-văn-Thung , xin giơ tay .

2 ) Đài ngộ xứng đáng gia -đình đoàn viên Nhân dân

Tự-vệ hy sinh vì tổ quốc.

3 ) Thay thế chức vụ chỉ huy nhân dân tự vệ quậa của

các ông phố Quận trưởng bằng sự quan tủ cấp đại úy trở lên ,
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Và Cải Luân. - trung tâm giáo-dục , 16 trường sư -phạm, một trường du-phau

tổng hợp . 3 trường tiểu học tieu-mẫu, 84 trường Nông

lâm súc , 637 trường phổ thông và một trường huấn luyện

thể dục thể thao , 6.963 trường tiểu học.

Thực tế hóa việc cải thiện đời sống con nhận về mọi

phương diện ,

Về Viển thông - Chúng tôi xin trình bày kinh phí tổng quát của cá

chương và sau đó , chúng tôi sẽ trình bày các đề nghị cúp

như ý kiến của ủy-ban kgân sách .
a) Kiem-soát chặt chẽ việc bảo trì , sửa chữa máy móc.

Chương 602 : Văn- phòng bộ và Nha sở Trung ”ương.b) Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát điện trì và chấm

dứt việc xén bớt của các Xã Ảp.

Tông số kinh phí dự trù là 2.500.000.000 $ được phân

phối như sau :
.

Bilu I. 262.450.000$

O. CHỦ TỊCH.

Ủy ban Nội vụ vừa đề nghị một số khuyến cáo mà ông

Chủ tịch Ủy ban Nhân sách Tài chính vừa trình đọc trước

khoáng đại . Chúng tôi xin đưa ra là quý đồng viện quyết

định. Quý đồng việp nào cuộp thuận bản khuyến cáo của ủy

bay Nội-vụ màông Chủ tịch Ủy ban Ngân sách vừa trình

đọc , xin tiơ tay .

Điều 2. 550.000

Điều 3 . 228.000.000

Điều 5.– 1.245.000.000

Điều 1. 770.000.000

57 vị chấp thuận

Chương ( 04 : Tông- số kinh phí dự trù cho Chương

604, Viện-dai -Eọc Saigon lì 1.620,000,000 $, được phân

phối ở các điều như sau :

Như vậy.khuyến cáo của ủy ban Nội vụ đã được khoá :

lại chấp thuận thông qua.
Điều 1 : 571.000. $000

Bây giờ , chúng tôi kính mời ủy ban tiếp tục Mạc 18. Điều 2 : 30.000.000

Ô. TRƯỜNG NHƯ THIỀM (Thuyết trình viên). Điều 3 : 200.000.000

Điều 5 :Chúp tôi xin phúc trình kinh phí dự trù cho tài khóa

1973 của Mục 18 ; Bộ Giáo dục.

81.000.000

Điều 1 : 738.000.000

Kinh phí được dự trù với tổng số 26 tỷ phân phối cho

16 chương :
Chị ơng 605 : Viện Đại-học Huế.– Tổng số tinh -phi

de-trù là 674.000.000 được phân " phối như sau :

Cluorg 602 , 604, 605 , 619, 647 , 609, 610, 611 ,

613 , 6 , 6, 60 , 608 , 646 , 614 , 617 , 641 , và 642. Tồng

tố kinh phí 26.000.000.000$ gồm các loại chi như sau :
Điều 1 : 264.0 10.000$

Điều 3 : 70.000.000

Lương bồng nhân viên dân chính : 16.608.642,000$

Điều 5 : 54.000.000

Lương bồng quân nhân : 32.358,000 $ .

Dieu 7 : 286.000.000

Vật liệu và dịch vụ : 2.355.053.00 $

Chuyển nhượng thông thường : 1,810,090.000$ Chu ơng 619 : Việu Đạihọc Cần- thơ – Tông-số kinh

phí dự - ù là 559.000.000 $ được phân phối như u :

Đầu tư trực tiếp : 5,193.857.000 $.
Điều 1 : 138.500.000 $

Điều 2 : 500.000

Điều 3 : 78.000.000

Tổng số Kinh -phí này được dự trù dà thỏa nắp nhu

cầu lương bổng cho 95.942 nhân viên thường xuyên và 550

nhân viên bất thường xuyên và chi phí hoạt động của các

cơ quan trung ương và các cơ quan địa phương gồm 5 đại

học , 3 học viên , một trong tâm học liệu , 2 trung tâm tu

nghiệp một trUI 8 lâm tính-thị. 3 trung tâm Nha Khoa

học đường. 108 trung tâm y tế học đường . 2 đại học xá, 21

trườĩ đại học , 12 trụ ờn cao đẳng , 4 Sở,97 ty , 95 phòng, 5

Điều 5 : 22.000.000

Điều 1 : 320.000.000
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gian 1 .Chương 647 : Trung -tm Quốc- ni Nôngnghiệp.

Tông-số kinh-phi dự -tù là 456.000.000$ được phân phối

160.000.000 $

abư sau : Điều 3 : 113.000.000

Điều 1 : 51.000.000$ Điều 5 . 3.000.000

trần 3 : 45.000.000 Điều 1 . 1 46 000.000

Điều 5 : 10.000.000 Chương 607 : Nho Trung học và các trường Trung

học, - Tổng-số kinh-phí dự trù là 5.020.000.000 $ được

phân -phối ở các điều :Điều 1 : 35.000.000

Điều 1 : 4.100.000.000Chương 609 : Nha Kỹ thuật và Chuyen-nghiệp Học

Tông-ố tial-phí dự-trù là 840.000.000$ được phân

phối như sau : Điều 3 : 250.000.000

Biển 1 : 445.000.000 $ Điều 5 : 70.000.000

Điều 3 : 135.000.000
Đầu 7 600.000.000

Điều 5 : 90.000 000
Chương 608 : Nhị Tiểuhọc và các Trườn Tiểu học.

Bidu 7 : 170.000.000

Tông-số kinh phí dự-trù là 11.310.000.000 $ được

phân phối ở các điều :
Chương 610 : Nha Sư phạm và Giáo dục Tráng- :

viên.- Tông-số kinh-phí dự-trù là 500.000.000$ được phân

phối như sau :
Bàu : 9.677.992.000$

Điều 2 : 8.000

Bàn : 178.000.000 $

Điàu 3 : 570.000.000

Điều 3 . 80.000.000

Điều 5 : 35.000.000

Biểu 5 . 112.000.000

Điều 1 : 1.027.000.000

Điều 7 . 160.000.000

Chương 646 : Trung-tâm Học-liệu.

Chương 61 : Họ :-viện Quốc -gia Kỹ thuật. - Tông-số

kinh- phí dự -trù là 479.000.000$ gồm các điều : Tổng số ligh-phí dự-trù là 154.000.000$ được phân

phối ở các điều như sau :
Bài 1 . 105.300.000 $

Điều 1 : 29.000.000$

Bán 2 : 700.000

Điàu 3 : 119.500.000

Điàn 3 : 30.000.000

Điều 7 : 5.500.000

Điều 5 : 13.000.000

Chương 614 : Sở Ngoại- viện.

Bit 7 : 333.000.000

Chương 613 : Nha Học-vụ Nông-lâm-túc.- Tổng -số

linh -phí dự trù là 483.000.000$ dược phân phối ở các điều

Điều 1 : Kinh-phí được giữ nguyên. Chương này mở

bờ đề toán tự chi - phi các chương- trình Việt-trợ Mỹ thuộc

Bộ Giáo dục ghi trong Mục 34 của phần chi ,

sau :

Chương 61 : Hải-học- viện Nha-trang

Điều 1 : 256.000.000 $

Kinh-phí dự-trù là 80.000.000$ được phân -phối ở các

điều như sau :Bản 3 57.000.000.

Điều 5 : 20.000.000 18.400.000$

Didu 7 : 150.000.000

Chương 606 : Các cơ quan Học-vụ.- Tông-số kinhgô

phí dự- trà là 422.000.000$ được phân phối ở các điều :

Dièu 1 :

Điều 2 : 600.000

Điều 3 : 27.000.000

Điều 7 : 34.000.000
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Chương 64 : Tòng Nha Thanh -niên. - năm ngoái 12.736.000$ , có một tỷ lệ gia tăng vào khoảng

250% là trợ cấp thêm cho các hiệp hội thể thao và các

đoàn thanh niên thể thao theo kế hoạch hậu chiến .Tông-số kinh-khí dự-trù là 761.000.00$ được phân

phối ở các điều như sau :

Sau khi thảo luận , ủy ban Ngân sách đã có những đề

oghi phur sau :Điều 1 : 318.000.000$

Điều 3 : 300.553.000 Thứ Bứ: : Chấp thuận toàn bộ kinh phí dự trù cho các

Chươn :

Điều 5 : 40.090.000

Chương 604 : Việp Đại học Saigon ;

Biàu 1 : 102.357.000

Chương 605 : Viện Đại học Huế ;

Chương 642 : Nha Sinh-Hoạt Học-đường.

Chương 619 : Việu Đại học Cần thơ ;

Tông số kinh phí dự trù là 106.000.000 $ được phân

phối ở các điều như sau : Chương 647 : Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp ;

Dieu 1 : 34.000.00$
Chương 609 : Nha kỹ thuật và chuyên nghiệp Học vụ ;

Điều 3 : 52.000.000 Chương 610 : Nha Si phạm và Giáo dục Trang-niên ;

Điều 5 : 15.000.000 Chương 61 : Học viện Quốc gia kỹ thuật :

Điều 1 : 5.000.000
Chương 613 : Nha Học vụ Nông lâm súc ;

Chương 606 : Các cơ quan Học vụ ;Sau khi cứu xét , ủy ban chúng tôi nhận thấy năm nay

bộ Giáo dục dự trù kinh phí 26 tỷ so với năm ngoái 18.810.

225.000 $, đã gia tăng đến 7.189.775.000$ . Chương 607 : Nha Trung học và các Trường Trung

lọc ;

Nếu tính theo tỷ lệ thì đã gia tăni 38,22% . Ngoài tố

kinh-phí nói trên , Bộ Giáo-dục còn được các chương-trinh

viện-trợ Mỹ cấp thêm một ngânkhoản nữa tà 240 triệu .

Chương 68 : Nha Tiểu học và các Trường Tiểu học;

Chương 646 : Trung tâm Học liệu ;

Như vậy , tổng số ngân -sách của Bộ này lên đến

26.240.000,000 $. Với ngân-khoản này Bộ Giáo-dục đã

đứng vào hàng thứ tư sau Bộ Quốc-phòng, Bộ Nội-vụ và

Bộ Cai-cách tiền-địa .

Chương 617 : Hải Học viện Nha treng :

Trong tổng số 26 tỷ dành cho Bộ, Ngân-sách của Nha

Tiểu- học và Trường Tiểu học chiếm khoản 43 % , tức là

11.310.000.000 $.

Riêng về các Chương 602 thuộc Văn phòng Bộ và các

Nha sở Trung ương, Chương 641 thuộc Tồng Nha Thanh

niên và Chương 642 thuộc Nha Sinh hoạt Học đường, ủy

ban Ngân sách Tài chính có đề nghị cắt giảm một số kinh

phí mà chúng tôi xin trình bày chi tiết sau đây :

Sự gia tăng nói trên ngoài lý do để thích ứng với dì gia

tăng của vật giá , còn nhằm mục tiêu phát triển ngành Đại

học và khuếch-trương sgành học kỹ thuật và chuyên nghiệp .

Đối với chương 602, ủy-ban cắt giảm 20 triệu tại điều

1 trong số kinh phí 26 2,450,000 $ dự trù về phụ cấp váng

phản công cán tại ngoại -quốc và phụ cấp dạy giờ tại Sài

Đại -học Tiền - giang và Duyên- hải ghi trong phần chi phí

linh tinh ,Trong chiều hướng đó , bộ hiện còn dự trù một ngân.

khoản quan trọng để xây cất khu Đại -học Thủ - đức, các Viện

Đại-học Cần thơ và Huệ , các trường Sư-phạm Trung Yiều

học vv... nói chung là các cơ sở giáo dục các ngành , đồng

thời thiết lập các khu học chính, các vở học chánh cùng tuyền

dụng thêm nhiều Giáo- s I và Giáo viên để đáp ứng với nhu

cau.

Cũng tro " 8 Chương này, nơi điều 3 , ủy-ban chúng tôi

để nghị cắt 28 triệu trong số dự trù 228 triệu , vì nhận thấy

sự dự trù này quá đáng .

Về điều 7 , chi phí vật liệu và dịch vụ điều hành, ủy

ban chúng tôi đề nghị cắt 20 triệu dự trù mua sắm bàn ghế

tại Văn phòng trung” ương của Bộ . vì xét ra không cần thiết .Đặc biệt là trong năm 1973 , Bộ Giáo dục cố dự trù

một ngân khoản và đài thọ chi phí học bổng và trợ cấp cho

du học sinh đã và sẽ xuất ngoại du học với lý do là để cho

sinh-viên du học khỏi bị thiệt thòi vì biện pháp thay đổi

lối suất .

Điều 5 , về chuyển nhượng thông thường , ủy-ban chúng

tôi đề nghị cắt 400 triệu trong số 1.245,000.000 $ vì xét

thấy dự trù quá đáng. Trong số ngân.khoản nói trên, ủy ban

chi chấp thuận có 245 triệu về các khoản chuyển nhượng

thông tiường và 600 triệu dành đề cấp học bổng cho du học

sinh được phân chia ra như sau

Riêng về Chương Tồng Nha Thanh-Biền , Ngân sách đã

dự trù một ngác khoản nơi điều 5 là 40.090.000$, so với 8
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100 học bổng tái cấp . mỗi học bổng 150 Mỹ kim

một tháng ;

100 học-bồng tân cấp , 150 Mỹ kim một tháng. Đây

là những học - bồng quốc-gia dành cho những sinh-viên ưu tú

dã nạp đơn xin học - bồng của ngân-sách quốc-gia , nhưng đến

Ngày nay , trong số 2540 học-bồng Bộ Giáo-dục dự-trù cho

niên khóa 1972 thì mới có khoảng 100 đơn xin ;
100 học bổng tận cấp , mỗi học bổng 150 Mỹ kim

một tháng ;

1.000 học bổng có tính cách trợ cấp với cấp suất

75 Mỹ kim một tháng cho sinh viên tru tú , con công chức ,

quân nhân hoặc tự chức có lợi tức kém đi du học với tánh

cách tự túc .

100 học-bông dễ trợ cấp cho sinh - viên đã được

du-học tự- túc trong mấy năm trước nhưng đã tỏ ra xuất sắc

và gia đình nghèo, mỗi học-bồng là 75 Mỹkim một tháng.

Số 1.600 học bổng này sẽ được trợ cấp cho các du học

sinh xuất sắc , thiếu điều kiện tài -chánh, được đặc biệt lựa

chọn trong giới du học - sinh đã xuất ngoại du-học từ trước

niên khóa 1972 .Đối với Chương 602, chúng tôi xin trình bày những

diễn tiến của vấn đề du học để quý vị có ,

Trước khi có biện pháp gia tăng hối suất đồng bạc từ

118 $ một Mỹ kim lên đỉa 425$ một Mỳ-kim , hàng năm có

khoảng gần 5.000 du học sinh được chuyển ngân theo hối

suất chính thức

Với ngân-khoản nói trên , Ủy ban đã yêu- cầu Bộ Sở.

quan ấn- định lại những tiêu -thuần ló ràng và hợp -lý mà mục

đích là nâng dở số du hoc -sinh thuộc gia-đình nghèo , nhứt

là các sinh -viên con của tử - si , quân -nhân , công-chức hoặc tư

chức có lợi -tức kém nhưng học-hành xuất sắc và nhất là lập

trường quốc- gia vững chắc trong thời -gian du học tại ngoại

quốc , đề họ khỏi bị sa ngã hay bị đốt- paơng lôi kéo , gây

bất lợi cho Quốc- gia .

Vì lẽ hối - suất mới được áp -dụng đã tạo thêm gánh

nặng cho các gia đình nghèo có sinh-viên du học bởi phải

chuyền ngân theo một hối suất duy nhất , nhất là đối với

các gia-đình quân -nhân, công chức và tư chức có lợi tức kém

cho nên Hạ nghi-viện chúng ta , trong giai đoạn chuyển tiếp .

đã chấp thuận trợ cấp những kinh - phí bồ-túc cho tài - khóa 1972 .

Sở dĩ ủy ban chúng tôi đưa ra những đề nghị trên vì

trong năm q4, mặc dầu đối phó với những vấn đề khân-cấp

liên hệ đến sự tồn vong của Quốc-gia , Quốc- gia cũng
-

đã tận tình khuyến khích việc du học và tu nghiệp nên đã

dành một số ngoại tệ quan trọng đề tài trợ .Ngoài ra , còn một số du họ : sinh - vào khoảng 0 );

sieb - vien – được cấp họ :-bỗng quốc gia toàn phần hoặc

bán phần. Đối với số sinh- viên này , ngân -sách quốc -gia cũng

phải đài thọ phần sai biệt chuyền ngân giữa hai hối xuất cú

på mói.

Tuy nhiên , vì những khuyết điểm trong guồng máy điều

hành cũng như thủ tục áp-dụng và vì thiếu một kế hoạch-

toà n - diện hợp lý nên việc gởi công dân đi du học hoặc tu

nghiệp không đem lại cho nước nhà một kết quả khích-lệ .

Sang tài -khóa 1973 , Bộ Giáo dục dự trù một ngân

khoản trên một tỷ đề cấp học bổng cho du học sinh được

phân chia như sau :

Số người du học mỗi năm mối tăng nhưng số thanh thi

hồi hương tương đối quá thấp và số người được sử-dụng

đúng khả năng lại càng thấp hơn. Ngoài ra , một số sinh -viên

đang hoặc đã họ : Xong hiện lưu ngoại đã có những hành-vi

phương hại đến quyền lợi của Quốc-gia ,

350 họ :-bồng . mỗi học-Sồng là 150 Mỹ kim một

tháp ; ;

- 2.728 học bổng nối học bồn : là 50 mỹ kim một

tháng ;

Trong số 350 học bồng được trợ-cấp 150 mỳ-kim tôi

tháng, Bộ Giáo dục sẻ chia ra 100 học-bồng đề tài cấp cho

các du học sinh hiện dag duhọc tại ngoại quốc với học

bông quốc-gia và 250 học bổng đề cấp cho những sinh viên

sẽ được xuất ngoại trong Liên - khóa 1973 .

Bây giờ là lúc chúng ta cần phải chấn chỉnh lại chính

sách du-học , thiết lập những kẻ hoach hầu đầu tư nhân - lực

và đào tạo đầy đủ thuyền viên đầu sử dụng đúng mức khi hồi

hương . Chúng ta phải tận dụng học bồng ngoại-viện và quan

trọng nhất là sử dụng hợp lý nguồn ngoại tệ giới hạn của

Quốc-gia .

Còn số 2.7 8 học-bông được cấp 50 Mỹ - kim thì Bộ

Giáo dục dự trù sẽ cấp cho số du học -sinia đã được phép

du học tự túc trong mấy năm trước , nghĩa là không có học

bồng quốc-gia . Đối với sinh- viên xuất ngoại tự túc năm

nay , tức là sau khi biện pháp thay đồi hồi xuất được ban

hành , họ sẽ không được hưởng trợ cấp .

Thiết thực hơn là chúng ta phải lưu tâm đến 872.350

hoc-sinh thiếu học mới vào lứa tuổi thơ mi đã phải trc- tiếp

chịu chiến tranh tại quốc- nội và với những buổi học sắp xếp

hỗn tạp thành những xuất sáng , xuất trựra, xuất chiều , xuất

tối và lúc nhúc trong những gian phòng thiếu tiện-nghi. phản

vệ sinh , có ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe đối với các trẻ

thơ này đang khô -cực và nếu có nhận được trợ cấp thì chỉ

có thể nhận tổng quát một trợ -cấp Quốc-gia không vượt quá

20$ một tháng cho mỗi cm .

Sau khi nghiên cứu vấn đề, ủy-bay Ngân -sách chúng

tôi nhận thấy thận khoản 1 tỷ dành cho việc trợ cấp du học

sinh không được Bộ Giáo dục phân phối một cách sợp lý .

cho nên ủy-ban đã chấp thuận một ngầa khoa là 600 triệu

thay vì 1 tỷ được phân phối lại như sau :

Ngoài ra , cũng cần phải sử-dụng hợp lý hơn ngấn-sách

trong việc giúp đỡ 872.350 học sinh trung - học và trên

70 100 sinh viên dại -học , vì lãnh-đạo nền giáo-dục không có

nghĩa là chê bai nền giáo -dục nước nhà có phần chất kém và

thay vì thay đổi , nâng đỡ , sửa sai thì lại shạt đưa ra ngoại

quốc gọi là đầu tư nhân lự :, nhưng liền sau đó không có

một sự theo dõi , hướng dẫa sinh - vien du -lọc trong thời-gian

hải ngoại ,

100 học bổng tái cấn , 150 Mỹ kim một tháng đề

tiếp tục dài thọ cho các du học sinh đã được hưởng học

bồng từ trước

4
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Trước hết, chúng tôi mời động viên Huỳnh -ngọc - Anh,

Chủ -tịch ủy-ba Vin-hóa Giáo-dục lên đến-din.
Một hiện trạng khác cần phải được lưu ý là hiện tai

trong thực-tế những sinh viên đang theo học tại các phân khoa

đại học tại Việt-nam, nếu tính theo thống kê , nghĩa là chift

tính theo những kinh-phí dự trù trong các công tác tu bổ

trườn ốc và lương bồng các giáo-ự thì mỗi sinh viên chi

được đài thọ vỏn-vẹn khoảng 200$ hoặc 250$ một tháng .

6. HUỲNH-NGOC-ANH ( Chủ- tịch ủy-ban Văn - hóa

Giáo-dục).
---

Chúng tôi xin ng chương 641 lien -quan do Tông Nha

Thịnh- nien .

Hàng năm , bi thảo -luận den gân-sách Quốc-gia , chúng

tôi luôn luôn dành cảm tình đặc- biệt cho Bộ Giáo-dục . VÌ

chúng tôi ý-thức rằng chính cơ quan này có trọng trách dạy

dỗ con em và đào tạo nhân-tài phục-vụ dất nước

Đối với Tông Nhi Thanh-niên ở chương 641 , ủy-ban

chúng tôi xin đi nghị :

Cát giảm 150.553,000$ trong số kinh-phí

300.553.000 $ tại điều 3 vì nhận thấy dự trù qui đáng .

Nhìn vào nền giáo dục của một quốc gia , chúng tôi

ước lượng ngay được mức tiến triển của Quốc-gia y Vi

vậy mà chắc không phải là một sự ngẫu nhiên khi Hiếu-phi

Việt-nam Cộng -hòi đặt Giáo-dục lên làmỹ Quốc-xích .

Nhưng , mặc dầu gọi là Quốc-sách . Ngân -sách của Bộ Giáo.

dục năm 1973 chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn là 5,9% của

toàn bộ Ngân sách Quốc-gia .
Cắt giảm 25.090.000$ trong số 40.000.000$ tại

điều 5 vỉ xét thấy dự"trù quá mức việc trợ-cấp cho các

hiệp hội tha thao và các đoàn thanh-niên .

Cắt giảm 77.357.000$ trong số 102.357.000 $ tại

điều 7 vì xét thấy các khoản tấn công tác và đại tu bổ chưa

ch -thiết tron lúc này.

Chúng tôi cũng hiểu rằng vì chiến tranh không cho phép

phép chúng ta dình một ngànhkhoản dồi do lợi cho Bộ

Giáo-dục và chúng ta phải dành một ngân-khoản khổng lồ

là 230.000.000.000$ cho Bộ Quốc-phòng .

Trong các năm qua , quý đồag-viện đã không những không

cắt xé Ngân-sách Bộ Giáo dục mà còn gia tăng khi có thì

làm được như vậy . Năm -nay , khi cứu xé ngân - ich của Bộ

Giáo-dục , ủy -b13 Ngân-sách da cá 755.000.000$ trên tổng

số 26.000.000.000 $, Nhìn qua như vậy , chúng tôi nhìn nhận

rằng số kinh phí cát xén rất là nhỏ .

Mặt khác , ngoài các ngân-khoản bị cắt xén nói trên , ủy

ban chúng tôi xin đê-nghị chuyền số kinh-phí 72 triệu dự.

trù tại các điều 3 , 5 7 Chương 642 của Nhi Sinh-hoạt

Học-đường sang chương của Tòa Nha Taanh-giêu đề nha

này quản-trị luôn , với lý do là Nha Sinh hoạt Học-đường

cần phải được bãi bỏ vì hoạt động không cần thiết .

.

Chúng tôi thông can thiện chí và cố gắng của ủy- ban

Ngân -sách, và riêng tôi , tôi thành thật ca ngợi Ông Chủ-tick

ủy-baa Ngân-sách cũng như quý vị trong ủy-ban Ngân -tácố đã

tích cực làm việc trong khi cứu xé : Ngân-sách Bộ Giáo dục.

Đối với chương 62, Nha Sinh- Hoạt Học- đường, ủy

bạn đa- nghị cắt bỏ hoàn toàn kinh phí 34,000,000$ ở điều

1 dùng để trả lươnỹ nhân viên , để buộc Bộ Giáo dục chín.

chinh lại tinh -trang cho bớt nặng-nề vì lý do sự hiệnhữu

ning rẻ của Nha này không hợp lý khi đã có Tông Nhi

Thanh-niên. Các tial -phí điều hành còn lại của chương này

thì được chuyển sang Tồn Nhi Thanh-niên như đã nói ở

tran .

Tóm lại, riêng đối với chươẠg 642 này , nếu ty-ban

chúng tôi có khuyết đạm trong khi thuyết trình , chúng tôi xin

Quý đồng viện soi sáng để chúng ta có thể trở lại một phía

diah bhác.

Bây giờ, chúng tôi xin phép trình bày tổng quát một

vài vấn -đề liên quan đến Ngân-sách Bộ Giáordục.

Kính thưa Chủ-tọa đoàn,

Trước khi trình bày về hai chương mà ủy-ban Nhân

sách có đề nghị cắt xén , chúng tôi muốn nói rõ về đi đề

thủ tục hành-chánh chậm-chạp trong việc xây cất , đây cũng

là một sự cảnh cáo chung , không phải riêng cho Bộ Giáo.

dục mà cho cả Bộ Y tế và tất cả các cơ quan nào có cơ sở

bị chiến tranh tàn phá , phải xây cất lại hay xây cất những

cơ sở mới .

Như quý vị đều biết , khi muốn xây cất thì Bộ liên

hệ phải lập nhiều thủ tục . Từ khi lập dự án cho đến ngày

xây cất phải bước qua 26 trạm và thời gian trải qua 26 trạm

đó phải mất ít nhất từ một năm tới một năm rưỡi . Khi thi

tục hoàn tất thì giá vật liệu xây cất đã tăng lên . Do đó, m

giá trị của 10$ khi lập dự -án, đến khi xong phần thủ tục

thì chỉ còn lại nhiều lắm là 6$.

Kính thưa Quý đồng viện

Chúng tôi xin phép trình-bºy thêm rằng địa hạt giáo .

dục là một địa hạt bao la và phức tạp . Dù ủy ban chúng tôi

cũng như Thuyết-trình- đoàn đã cố-gắng nghiên-cứu , nhưng

không thể nào tránh được những khuyết điểm có thể được,

V. ủy - ban chúng tôi ước mong quý đồng viện soi sáng cho

chúng tôi .

Tổng kết , ủy-ban Ngân-ích chúng tôi kính đề-nghị quý

đồng viện biểu quyết chấp thuận kinh phí dự trù cho tài

khóa 1973 của mục 18 thuộc Bộ Giáo dục là 25.245.000.

000$, th v 26.000.000.000 $ như đã dự trù vì di cắt

giim 755.000.000 $ .

Cái vòng lẩn quẩn đó , cái me hồa-trận, cái rừu thủ

tuc

đó đã không cho phép các Bộ liên -hệ xây cất được một

cách đúng mức . Vì vậy mà các trường tự, các bệnh viện

tư cất rất nhanh và rất rẻ , tro 58 lúc công sở thì cất rất

đặt và rất lâu mà nhà cửa lại không được đẹp bằng. Sự

chim -chạp đó, một ngày gần đây có lẽ cần phải được cải

thiệu và giản - d hơn nhiều .

Kính thưa Quý đồng việc ,
Về vấn-đề ủy- gần, chỉ được phép ủy -nhân có

2.000.000$. Sau này , nhờ nhiều cơ -quan can-thiệp nên

ván - dề ủy-ngây thêm được 4.000.000 $ nữa là 6000.000 $.
Có tất cả mười đồng tiện ghi tên phát -hiều ý-kiến về

mục 18 .
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Về vấn-đề kiểu-trúc-8ư thì chỉ được dùng kiến-trúc-sư

công mà thôi , trong lúc không biết bao nhiêu công- ốc bị tàn

phá , kiến -trúc-sự công không đủ thì giờ vật-chất đề nghiên

cứu các dự-in xây cất , vì vậy mà các dự án này đã kéo dài

và nằm trong tủ của Tổng thu Kiến-thiết. Chúng tôi xin lưu

ý quý vị đồng việc về vấn đề tủ-tục rùa của vấn -đề xây

cát là như vậy.

m

biết sự chuẩn bị xuất ngoại và lộ trình xuất ngoại của sinh

viên Việt-nam , sự liên hệ giữa sch - iên du học và các sứ quán

Việt-nam Cộng -hòa tại quốc-pgoại , nếp sống của sinh-vien

miền Nam tại ngoại- quốc , vấnđề tài-chánh của sinh viên

miền Nam , các trở ngại của sinh viên miền Nam tại quốc

ngoại , sự liên hệ của sinh- vien miền Nam với bên ngoài , tự

liên hệ giữa sinh vi* n miền Nam vì gia-đình ở quốc-nội , các

nhu cầu tổng quát về sinh -via miền Nam ; nói một cách khác

tất cả những bài toán mà sinh viên chúng ta đang bị bỏ rơi

hay là những điều khó giải quyết .

Bây giờ, chúng tôi xin đề-cập đến mục 18 , chương 602 ,

diều 5 , liên hệ đến chi-phí học bổng cho du học-sinh .

-Ủy-bae Ngân-sách Tài-chánh Hạ Nghi-viện đã chấp

thuận một ngànhkhoản để đài - thọ cho 100 Đọc- boug tân lập

150 mỹ kim mỗi tháng , và 100 học-bồng tái-cấp 150

kim một tháng, cùng với 1.000 học- bbas 75 my-kia một

tháng.

Nói như vậy để chứng minh rằng số sinh-viên du học

tôi muốn nói đếa số sinh viên du học hợp pháp hiện thoi

ngoại -quốc - đang bị một luồng ý- kiến phức-tạp chi phối.

Một mặt là nhựag khó khăn về tài- chính ở nước ta như

gởi tiềa khó-khăn , cha mẹ nghèo khó ... mặt khác là

chánh-sách chiêu bồi của Cộng-da dang móc nối những nhân

tài tương lai của chúng ta.Chúng tôi quan-niệm rằng vấn -đề du-học không phải

quan-trọng ở chỗ là cho bao nhiêu học sinh đi du học Hà-

quat-trọng ở vấnđề là đi học cái gì , và chúng ta có cần

những sự xuất-ngoại du-học đó hay không ?

Vì vậy mà mặc dầu chú g tôi không có trách nhiệm việc

ra thành văn chánh-sách du học cko Bộ Giáo-Dục, chúng

tôi cũng xin trân trọng khác - nhở rằng vấn-đề du - học đã

dược nêu ra tại diễn - dau này không biết bao nhiêu lần , và

cứ mỗi lần nhắc đến việc du-học thì có sự dị-biệt về

lên .

Chúng tôi rất thông cảm và ý thức được rằng số tiền mà

chúng ta trợ cấp học bổng cho các du học sinh là một số
tiền rất lớn đối với ngôn -sách của Việt-nam . Chúng tôi quan

niệm rằng chúng ta nên dùng một số tiền lớn như vậy để

trợ-cốp cỀo các đại -học tại quốc-nội , chúng tôi cũng ý thức

được rằng không thể nào xài một số tiền như vậy mà không

chắc chắn đem lại một kết quả cụ thể và tiúp ích cho quốc gia .

Chúng tôi khônẼ muốn nhắc lại . Chúng tôi chỉ muốn

cọc trước khoáng:đại Hạ Nghi-việu một tài liệu lien-quan

dân việc Cộng-sản Bắc-việt đặt kế-hoạch nghiên- cứu tinh

hình sinh- viên Việt-nam miền Nam du-học tại Su-châu với

mục-tiêu là tìm cách móc nối họ về phe Cộng-sản .

Nói như vậy, chúng tôi muốn nghĩ rằng Bộ Quốc-gia

Giáo- dục , trước khi gởi con em chúng ta đi du-học, phải có

một chánh-sách rõ rệt , như chúng tôi hằng nói chở không phải

cho di du học rồi khi thành tài họ về và làm gì ở đâu không

ai-biết . Nói như vậy không có nghĩa là khi cho du học sinh

đi rồi thì tùy một số vấn đề xảy ra ở Việt-nam mà chúng

ta đu ứng phiên cắt phần tiếp tế cho các sinh viên đó .

Sinh-viên Việt-nam du học tại Ngoại- quốc, nhất là ở

Ân-châu, đang bị mua chuộc, hướng dẫn trong các công-tác

dấu - tranh phản chiến chống lại chúng ta , chống lại Hoa-kỳ .

Đặc-biệt là trong thời gian gần đây , Cộng- sản Bắc-việt đã

cô-lắng khai-thác các biện-pháp mới về tinh-tế tài -chánh

Việt-nam Cộng hòa, nhất là việc tăng hối - xuất đồng my

kim đã gây ảnh-hưởng tới việc chuyên ngôn của sinh - viên đề

làm đề tài sách dộng.

Hiện thời theo thổug kê , có 2.200 du học sinh hợp:

pháp , con của các vị quân nhân , côn: chức , tư -chức có lợi

tức và cần được chúng ta nâng đở . Ủyban Ngân-sách Thi

chánh Hạ Nghị-viện dã chấp thuận 1.000 học bồn 75 ty

kim một tháng .

Chúng tôi tán đồng vấn đề cho 15 mỹ kim tức là bán

học bổng và số 75 mỹ kim lầy khi di có thể giúp một sinh.

viên của chúng ta sống ở ngoại quốc được.
Việc Cộng- sản đặt ra những câu hỏi chi-tiết thăm dò

từng cá -nhân của các du-hoc-sinh . nghiên-cứu tình-hình sinh

viên , chứng tỏ chúng đã chú- trọng tới vấn đề tranh-thủ

vinh -viên Việt-nam tại ngoại-quốc và đang tiến tới giai đoạn

hệ-thống-hóa tổ-chức và kế-hoạch công-tác vận-động kinh

viên Việt- nam.

Tuy nhiên , số 1000 học bằng quá ít , vì như vậy thì

số tiền 1.000 sinh viên còn lại sẽ gặp khó khăn .

Sự âm-Dưu quy mô này nhằm mục-đích lắm vững và

sử-dụng sinh-viên Việt-nam chúng ta vào công-tác chánh-tri

tại quốc-ngoại trong tươeg-lai , nhất là khi hòa-bình xảy ra

tại Việt -nam.

Chúng tôi biết rằng sự đòi hỏi một + gân khoản dành cho

do học sinh như vậy là rất quan trọng. Chúng tôi cũng

biết rằng ủy ban Ngân-sách rất khó lònz mà thuận cấp một

nhân khoản quan trọng như vậy .

Tuy nhiên , dễ dặt vấn đề trách nhiệm , chúng tôi khu

gọi quý đồng viện yếm-trợ tu-chính án của chúng tôi là da

nghị ủy-ban NRâu- sách tăng thêm một kinh phí la

202.500.000 $ đề cấp thêm 500 học bồng mỗi tháng 75 mỹ

kim

Trong thượng tuần tháng 8 năm 1972 , với sự cộng tác

của nhiều đảng Cộng-sản địa phương Đông-Âu, Cộngsản

Bắc-việt đã tổ -chứctạiĐông-đức một cuộc hội thảo đề nêu

ra tế - hoạch thăm dò nghiên -cứu quy-mô và ti - mi về tình - hình

sinh-viên của chúng ta. Đây là những điều mà những bức

thư gởi đến từng sinh- viên một đề tìm hỏi .

Đây không phải chúng tôi xin thêm ngân khoản cho bộ

Giáo-dục tiêu xài , mà đây là chúng tôi xin cho các du học

sinh hợp pháp hiện tốt g ở ngoại quốc và đường học tập ở

bên Ấy , vì chúng tôi khôg muốn cho Cộng-sản lợi dụng móc

nối n } ứng nhân tài của chúng ta khi lọ tìm thình tài .

Đầu tiên là Cộng -sản muốn biết cách thức chọn lựa

sinh-viên của chúng ta du học ra sao . Thứ đến là chúng muốn
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Chúng ta không thể bỏ những sinh viên đó được . Đó

là đề nghị liên hệ đến chương 60 2 , diều 5 .

ủy ban Ngân-sách Tài chính rằng số dự trù 300.553.000$

có vẻ quá đáng . Vì vậy tại đều 3 , chương 64 thuộc Tổng
nha Thanh niên , chúng tôi đề nghị một tu chính án nhỏ là

thay vì 150 000 000 thì xin tăng lên 200.000.000$ ,Về Tông- nha Thanh-niên , chúng tôi nhận thấy đây là

tột cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục đã được quý dàng

viện lưu tâm rất nhiều trong những ngày gần đây .

Đó không phải là một sự ngẫu nhiên nếu chúng ta nhìn

lại kết quả của các cuộc tranh giải ở ngoại quốc cũng như ở

quốc nội .

Đặc biệt với điều 5 ủy bạn đã cắt giảm 25.090 000$

tức là chỉ còn lại 15.000,00 $. Câu hỏi là số tiền này dùng

để làm gì ? chúng tôi xin trả lời : Kinh phí ghi ở điều 5

là để yểm trợ không những cho các hội đoàn thanh niên ,

các hiệp hội thể thao ở trung ương mà thôi , mà phần lớn

là để yểm trợ cho các Hội đoàn thanh niên tại các quận ,

các xã , các ấp trong toàn quốc .Chúng tôi không quên những thành quả đã thâu nhạt

được ở Thế Vận-hội Munich.

Chúng tôi không quên những thành quả nhất được ở

Việt-nam về bóng bàn , bóng tròn . Chúng tôi rất buồn mà

nhìn nhận tăng thành quả đó hơn cái se khiem-tốn mà chúng

tôi không muốn nhắc lại nhiều lần tại diện -đàn lầy .

Hiện thời có 11.000 ấp , 2.500 xá và 200 quậu . NĂu

chỉ tổ chức được 5 000 Hội đoàn thanh niên xã tại các quận

ấp tức là lỗi 40 % trong tổng số thì nếu chỉ yềm trợ 5.000 $

cho mối hội đoàn thì cũng phải tốn một số tiền là

25.000.000 $. Chúng tôi xin đọc qua vài tên của các Hội

đoàn thường được Bộ Quốc-gia giáo dục yểm trợ hoạt động.

Đối với ngân sách của Tống Nga Thanh Biên, ủy-bau

dề-nghị giảm ở 3 điều , 3 , 5 và 1 :.

Điều 3 : giảm 150.553.000$ , nghĩa là còn lại

150.000.000$ . Về phẳn lầy , chúng tôi củay muốn lưu ý

quý đồng viện hai việc :

Thí dụ như Hội đoàn ủy ban thanh niên Quốc gia,

Hùng tâm Dun8 chí , hướng dạo cảnh sát , hướng đạo Việt

nam đoàn Thanh niên đạo đức , thanh niên lao động công

giáo , Nữ hướng đạo Việt-nao , thanh niên thiện chí công

tác và nghị luận , Cơ đốc thanh niên Việt-nam , Tông đoàn

thanh Điện ích thiện , tha nh niên công tác xã hội , thanh niên

Hưng đạo đoàn , thanh niên chí nguyện , Đại dạo thanh

niên hội Việt- nam Thanh niên dân xã đoàn , Đoàn thanh

Biên Dân tộc, Đoàn thanh niên tiền đạo v...

Thứ nhứt : về nguyên tắc , không vì lý do những kết

quả xấu của nhữg cuộc tranh giải mà cắt ngan -sách của Tổng

Nha Thanh - niên , Nêu sự tranh tài ngoài sân vận động tùy

thuộc một phần lớn vào tài nghệ thì cũng có phần thuộc về

người điều khiển . Nếu vì những thành quả quá xấu mà chúng

ta cắt gân- sách thì không khác gì chúng ta muỗa dẹp luôn

vấn đề tranh giải

Sổ hội đoàn nầy có khoảng chừng trên 40 hội- đoàn.

Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian mà cuộc ngưng bạn đang

ló dạng , sự hoạt động thanh niêu rất là quan -trọng, sự yêu"

trợ cho các đoàn thể này hoạt động trong giới thanh - niên là

một việc làm cần thiết trong vấn-đề tranh đấu chánh-trị .

.

Thứ hai.- Chúng tôi muốn nhắc lại là không phải chúng

ta chỉ lo thanh-niên thề- dục thể thao tại Đô-thành và các

tỉnh , thị - xã lớn mà thôi , mà chúng ta còn phải tìm nhập tài

cho tới cấp quận ,nhứt là cấp xã.Vì vậy mà về vấn đề phát

tiền thề - dục thè-th40, sang năm 1973 Tông Nha Thanh - niên có

kế hoạch là đưa vấnđề hoạt- dộng thanh-niên thể thao đến cáp

xa . Và cũng vì vậy mà kinh- Phí dành cho mục này lên cao .

Vì vậy , chúng tôi xin nhiệt - liệt đòi hỏi quý vị đồng:

viện một sự yểmtrợ tích cực và nhất là ủy-ban Ngân sách

Tài -chánh Ha-Beli -việc chấp nhận tu -chính áp nhỏ của chúng

tôi về phương diện này là thật ra số tiền 40.090 000 $ do

Ngân sách đề nghị cũng khó k quá dáng vì đây là một vấn

đề cấp trợ cho các doàn thể. Một lần nữa , tôi xin đề nghị

được giữ nguyên ngàn -sách đã dự trù là 40.090.000$.Chúng tôi xin dọc : Về vấn-đề ở cấp xã , ví dụ như ở

Quân khu I thì Đà nẵng có 28 hội- đoàn thanh-niên , ở Quang

Bem có 65 ở Quảng - gãi có 70 .

Ở Quân -khu II : Bình - định có 105 , Bình-thuậa 53 ,

Cam-ranh 12 .

Về vấn -dị cắt giảm ở diều 7. chúng tôi hoàn- toàn tán

đồng ý kiến của ủy-bau Ngan- sách , vì trong kinh phí trên

100. 000 000$ dành cho phần này thì đã có một phần dành

xây cất một Việp Thanh- niên The-thao mà chúng tôi cho rằng

tình hình đất nước chưa cho phép dược.

Ở Quân-khu III ; Biên-Hòa có 65 , Bình-dương có 37 .

4

Quận- khu 1 : An" xuyên có 18 , Au- giang 38 , Phong

dib 48 .

Chúng tôi nhìn nhận rằng có nhiều vận động trường

hiện thời không còn sử dụng được, thí dụ như vận-động

trường ở Nha-trang , ở Go-công . Còn về hồ bơi lội thì hầu

như ở nhiều tinh không có , Chúng tôi nhìn nhận sự thiếu

sốt độ và việc xây cất lại các cơ sở thể thao bị chiến- tranh

tàn phá cũng rất cần thiết .

Đó là tôi cóp nhặt và trích dọc một số tổ chức của Hội

đoàn Thanh-niên tại tỉnh ,

4Về phương diện nay , chúng tôi thấy rằng koạt động về

thanh niên thể thao , nhất là tổ chức các giải thể thao , tham

dự các cuộc thi đua thể thao , tổ chức các trại thanh niên

các trại công tác xã hội , chắc chắn sẽ được tổ chức trong

năm 1973 nhiều hơn năm 1972 .

Tuy nhiên vì tình-trạng chiến -tranh , chúng tôi đặc biệt

yềm-trợ sự cắt xét của ủy ban Ngàn-sách và Tài -chánh H

nghị viện, và riêng phần này , chúng tôi không có gia tu -chính

án và hoàn-toàn đồag ý . Đó là nói về nhữg diềm cắt xén.

Về vấn đề tranh giải ở các tỉnh dòi hỏi rất nhiều tiền

bạc, nhất là ở cấp xã , nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận với

Riêng về Na Sinh hoạt Học - đường chúng tôi xin thường

lời lại các bạn dồng- viện chúng tôi thảo luận và góp ý kiến

về đề nghị sáp nhập Nha Sinh hoạt Học-đường vào Tông
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Nha Thanh-Điền , Tuy - nhiên , chúng tôi cũng có một vài nhận

định tồng- quát về vấn đề Tông Nhà Tha h - niên cũng như

Nha Sinh-boạt Học- đường là hai cơ-quan tặc dù đều có chung

một mục tiêu là đoàn ngũ hóa thanh niên , nhưng mục tiêu

đó không phải giống nhau về chi tiết , nhất là về phần điều
baab.

Chúng tôi của xin chia xẻ sự lo âu đố của Dân - iều

Huynh-n % ọc- Anh , nhưng chúng tôi xin thưa rằng thực tế cho

ta thấy rằng tiền không thể mua được tinh thần. Những sự

giúp đỡ của chúng ta trong những năm qua có thể nói rất là

lớn lao và đã gây được ảnh hưởng nặng nề đối với những

sinh viên đang học trong nước.

Vì vậy , chúng tôi ku gọi quý đồng viện góp ý kiến về

việc ủy ban Ngân-sách giảm 34 triệu dành cho phần lớng

bồng của Nha Sinh-hoat Học- đường và giải tán Nha Đầy để

sáp nhập vào Tông Nha Thanh - niºn , cũng như việc dem một

kinh phí 72.000.000 $ cho Tổng Nha Thanh- niên sử dụng.

Thế nhưng về kết quả thì chúng ta không thu lượm

được bao nhiêu . Vì vậy , một lần nữa chúng ta cần phải đặt

lại một cách mạnh mẽ vấn đề du học chứ không phải chỉ giải

quy một cách vá víu .

Nhân đây , chút g tôi cũng muốn nhắc lại rằng Nha Sinh

hoạt Học-đườni có 3 mục tiêu ;

Do đó , chúng tôi chẳng những không đồng ý với Dân -

biểu Huỳnh- ngọc- Anh mà chútz tôi còn đề nghị gần như trái

ngược lại là xin cắt giảm thêm 300.000.000$ trong số

600.000.000 $ dành cho sinh viên du học.

1 ) Phòng-vệ dân sự

2) Sinh-lo ạt và xá-lội , những công tác xã-hội .

Theo sz chiết tính của ủy ban thì ngân khoản

600,000,000$ này sẽ dành cho 100 học bổng tái cấp , 100

học bổng tân cấp và 1.000 học bổng trợ cấp . Chúng tôi đề

nghị chúng ta là một việc mới mẻ hơn là cúp hẳn 100 học

bằng tần cấp và giảm bớt số học bổng trợ cấp , chỉ còn 500

mà thôi .

3) Tâm lý-chiến .

Điểm tâm lý chiến là đềm quan trọng nhất : Sự tham

ta tích cực của nh viên và học sit vào phong trào tâm

lý chiến hiện nay chẳng những thích hợp mà cần phải có.

Vì vậy mà tổ chức sinh hoạt học đường là một tổ chức đặc

biệt , Sinh hoạt học đường là một môn học bắt buộc.

Như vay chúng ta sẽ tiết kiệm được 300.000.000. Số

tiền 300 triệu này chúng ta sẽ dùng dễ cấp học bổng cho

những sinh- viên , học sinh hiện đang học ở trong nước. Nếu

quý vị tổng cộng tất cả ngàn khoản các mục liên quan đến

học bổng của các Trường Trung-học . của Nha Trung-học ,

Nha TLều -học và các Trung -tâm Ky- huật thì quý vị sẽ thấy

số tiền mà Bộ Quốc-gia Giáo-dục dinh co cấp học bổng cho

tất cả sinh- viên và họ : -sinh hiện học tại trong bước chỉ có

292.000.000 $ mà thôi . Số tiền này quá ít ỏi .

Tất cả việc đó chị rằng những người tổ chức sinh hoạt

học đường phải sinh hoạt k } ác hơn là thanh niên đại chúng ,

mặc dù vẫn là thanh niên . Còn vấn đề sáp nhập có đạt được

hay không , có đúng lý hay không, chúng tôi sẽ trở lại diễn

dần về vấn đề này:

Xin cám ơn Quý vị .

6. TRẦN-VĂN-SƠN.

Vì vậy , chúng tôi đề nghị lấy 300.000.000 $ trong số

tiền mà chúng ta dự trù phụ-cấp cho sinh viên du học đề

cộng chung với số tiền 292 triệu tấy , và nếu chúng ta cấp

theo tiêu chuẩn 3.000 $ một tháng và trong 12 thánỹ , thì

với số tiền 300.000.000 $ đó chúng ta sẽ cấp thêm được

trên 8.000 học bổng nữa .Đối với mục 18 liên "qua8 tới ngân-sốch của Bộ Ciáo

dục năm 1973. chúng tôi xin đóng góp một vài ý kiến về

ba Chương :

Chương 602 : Văn phòng Bộ và cơ quan trung -ương ,

Quý vị thử tưởng tượng đó là một con số rất lớn lao .

Chúng tôi còn nhớ hồi còn tòng học tại trường Quốc-học

Huế . là con một gia đình nghèo , khi tôi xin được một học

bồng bán phần và hồi đó chỉ có 350 một tháng mà thôi , nhưng

chúng tôi thấy da giúp đỡ cho gia đìna rất nhiều , đồng thời

giúp chúng tôi có thể tiếp tục ăn học .

Chương 617 : Hải- học- ện Nha-trang .

Chương 642 : Nha Sinh-hoạt Học- đường.

Vì vậy mà chúng tôi thấy rằng những số tiền mà chúng

tôi vừa đề nghị là những số tiền có thể rất nhỏ nhưng chúng

ta sẽ giúp cho những sinh viên nghèo trong nước rất hữu ích

và nhờ số tiền đó , chúng ta làm cho họ gắn bó với Quốc

gia , và từ đó này sinh ra tình cảm đối với tổ quốc.

Và Chương 602 , trước hết chúng tôi xin đồng ý với ủy

ban Ngânsách và Tàichính là việc ủy ban cắt giảm

400.000,00 0$ trong số 1 tỷ bạc mà Bộ Giáo dục đá dự-trù

đề cấp học bổng cho các sinh viên hiện đang du học ở ngoại

quốc hay vẻ du học.

q

Và điểm này , chúng tôi rất tiếc là không đồng ý với

Dân-Điều Huych-ngọc- Anh, Chủ - tịch ủy-ban Văn-hóa Giáo

dục và Thanh- niên về việc Dân-Điều Huỳnh - ngọc- Anh đề.

nghị tăng 202,000,0 30 $ đề cấp thêm 500 học bồng 75 my

kim một tháng cho một số sinh viên .

Vì vậy chúng tôi kính cận yêu cầu quý vị chấp thuận

đề nghị của chúng tôi là giảm 300.000.00 } $ trong số

600.000$ dành cho sinh viên du học để cùngsố tiền đó trợ

cấp cho sinh viên và học sinh trong nước.

Lý-do mà Dân -Điều Huỳnh- ngọc-Anh nêu ra là hiện giờ

Cộng sản Bắc - việt đang có một kế hoạch để lôi kéo những

sinh viên của chúng ta đang du học tại ngoại quốc, vì vậy

mà chúng ta cần phải nâng- dở dề các sinh viên khỏi rơi vào

sự lôi kéo đó .

Cũng trong Chương 60 : Bộ Quốc- Gia Giáo - dục năm

nay có dự- ttù 100.000.000 $ đề xây các Viên Đại -học Cộng

đồng Duyên -hải Nha -trang và 100.000.000 $ cho Viện Đại

học Cộng -dồng Tiền- giang . Như Quý vị đã biết , trong Biên

khóa này , hai Viện Đại -học đó sẽ khai giảng nhưng hiện giờ

chúng tôi không có tình trạng xây cất của hai Viện Đại-học

tay như thế nào vì cho đến giờ này vẫn chưa có một cơ sở
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nên những gì tốt hay xấu của nó , chúng tôi đều biết được

một cách rõ ràng .

nào để cho sinh viên đến học , mà chỉ tạm thời sử-dụng một

vài phòng học ở tại Hải học Viện Nha-trang và dự-trù sẽ

dùng một số phòng học của các lớp Trung học ở trong Thị

xã ,

Trong một buổi họp của Hội -dồng Liên Bộ Cách diy

hai thánữ . Hội -dồn & dã đi đến một quyết định là sẻ cấp

khoảnh đất mà Bộ Chi -kuv 100 Thiết- vận Đại-hàn điện giờ

đang sử dụng để làm cơ sở cho Đại- học Nha- trang sau này :

Việc xây cất sẽ bắt đầu khi vào quân đội Đại-đàn rời khởi

Việt-im.

Như quý vị đã biết , năm 1972 ngân sách dự trù cho

Viện Hải học này là 46.174.010$ số tiền này chúng tôi

cam đoan với quý vị là đã không sử dụng hết . Sở di chún

tôi được biết điều này là nhờ một thân viên ở trong cơ

quan hành ch ?nh tài chính của Viện nầy lo về ก็ ล de str

dụng ngân khoản đó cho biết rằng nếu sử dụng không hết thì

sang năm sau Bộ sẽ bớt đi , cho nên đã phải mua bất cứ

cái gì và mua chi da bỏ vào kho, và những thứ đó có lẽ

không bao giờ dùng đến cả .

Như thế , quý vị đã thấy , với số tiền 46.000.000 $ đã

không sử dụng hết mà năm nay Việt Hải lọc Nhatrang lại

đề nghị đến 80.000.000$ thì tôi nghĩ rằng ngân sách Quốc.

gia đã bị phí phạm. Với những sự gia tăng về thời gió, đối

xuất thay đổi , xăng nhớt lên cao , dĩ nhiên phải có một sự

tăng thêm nào đó .

Thời-gian đó theo chúng tôi ngày chắc chỉ trong khoảng

vài tháng nữa mà thôi . Vì vậy mà số tiền 100.000.000 $ mà

Bộ Quốc-gia Giáo dục dự trù có lẽ nó quá ít đối với một

cơ sở Đại-học .

Vì vậy , chúng tôi ước mong khoáng- đại chấp thuận đề.

nghị của chúng tôi là tăng thêm 100,000,000 $ cho Viện

Đại-học Cộng- Hồng DuyềI -Eải Nha-trang và 100,000.00 $

Việu Đại-học Cột g-dồn g Tiền- giang.

Thưa Quý vị .

Nhưng từ 46.000.000 $ da kkông xài hết , mà nay lại

lên đến 80,000 000$ thì đó quả là một sự gia tăng qui lớn

lao . Với lề lối sử dụng ngân sách tại Hải học Viện, chúng

tôi nhận thấy rằng số tien 80.000.000 $ nầy sẽ có

40.000.000 $ nếu không vào túi người này củai vào túi

người khác. Vì vậy , chúng tôi xin đề nghị cắt ngân khoảng

của Hải học viện 30.0 0.000 $. Số còn lại là 50.000.000 $

vẫn còn hơn năm trước đến gần 4.000.000$.

Theo nghị- dịnh tổ-chức thì Viện Đại -học Cộng- đồng

Duyên-hải Nha-trap8 về ym - trợ giáo - dục đạihọc cho những

đơn vị hành-chánh gồm các linh Phú-yền , Khánh - hòa , Ninh

thuận và hai Thị- xã Cam-tank và Nha-treng , trong khi đó

Việp Đại-học Cộng-đồng Tiền -giang sẽ về -trợ giáo dục

đại -học cho sáu đơn vị hành chính gồm các linh : Lot - an

Kiếp -tường, Định-tường , Kiến-Hòa , Cô- công và Thị- xã Mỹ

tho .

Bây giờ chúng tôi xin đề cập chương cuối cùng là

chương 642 liên quan tới Nha sinh hoạt lọc đườns.

Vì vậy chúng tôi kính xin tất cả quý vị Dâu-biểu thuộc

các đơn - vị hành chánh vừa kề yểm trợ dề tghị của chúng tôi

đề cho các sinh viên ở trong những đơn vị chúng ta có một

cơ sở học tập tốt đẹp và khỏi phải đi học xì xôi . Số tiền

mà chúng tôi xin vào việc xây cất có vẻ gần như mâu thuẫn

với những nhận xét mà Dân-Điều Huỳnh-ngọc-Anh đưa ra .

Về chương này chúng tôi đồng ý với một vài nhận

xét tổng quát của Dân -hiều Chủ-tich ủy ban Văn hóa Giáo

dục và thanh niên Hạ Nghị viện . Chúng tôi rất ngạc nhiên

khi thấy ủy ban ngân sách và Tài chính cho rằng Nha này

là một Nha không cần thiết , vì đã có Tông nha thanh niên

tối . Sự thật : hai cơ sở này khác hẳn nhau.

Theo tổ chức trước kia của Tổng thu thanh niên thì

cơ quan này là một bộ và có nhiệm vụ lo những vấn đề

Phát tiền thanh niên toàn quốc , và nó có tính cách quần

chúng.

Sự tật, chúng tôi rất đồng ý với nhận xét của Dân

biểu Huỳnh -D8pc- Anh là thủ tục xây cất hết sức chậm chạp

hiện giờ ở trong tất cả các cơ quan của chúng ta , đặc biệt

là Bộ giáo dục , và theo tin tức mà chúng tôi được biết thì

hằng năm trên khoản dành dề xây cất không bao giờ được

sử dụng hết .

Sau này vì lý do to chức, người ta giảm xuống thành

Tổng pha và ghép nó vìo Bộ văn hóa giáo dục. Điều đó

không có nghĩa là hoạº động của Tổng tha thanh niên về

chỉ giới hạn trong học đường mà thôi.

Nếu có thì chỉ có thể thực hiện vào khoảng 50 % số

tiền dự trù . Theo Dán-bieu Huỳnh- gọc- Anh đã nêu lên lúc

này thì số tiền này không phải tất cả đều được dùng .

Vì thủ tục hành chánh chậm chạp nên sau khi thủ tục

hoàn tất thì giá trị nó chỉ còn lại 60 % của 50 % ngân

khoản đó mà thôi, nghi là chỉ còn lại 20% của số tiền

» guyên thủy , và những số tiền còn lại thì theo chúng tôi

được biết , thu ờng thường sẽ du di sang những khoản khác

và điều đáng buồn là sự du di do không nhằm vào một

việc công ích nào cả , mà chỉ nhằm vào những công tác ví dụ

như về tiếp đón các phái đoàn Bầy , phái đoàn nọ v... v

Trái lại , những hoạt động của nó vẫn là hoạt động

có tính cách quần chúng. Trái lại về Nha sinh hoạt Họ•

đường , đu quý vị nhìn vẻo dự thảo luật mà Hành pháp gởi

sang , thị Nha sinh hoạt học đường đã dùng những số tiền

dự trù cho Nha Lấy VỀc những việc sau đây :

1 ) Mua dụng-cụ thể-thao cao các Viện Đại - học, các

trường Trung Tiều -học .

2 ) Tổ- chức các Vịa-dộng hội the- dục cấp Khu và cấp

toàn -quốc .

Bây giờ , chúng tôi xin đề cập đến chu ơng 617 liên

quan đến Hài Học viện Nha-trang :

Nếu chúng tôi đề cập đến một cơ sở giáo dục ở trong

đơn vị chúng tôi thì chắc là không tránh khỏi những lời

phê bình nặng nề là vì nó rủi 10 năm tro£ g đơn vị chúng tôi

3) Xây cất và sửa chữa các sân vận động của các trường

Đại-học và Trung học .

Như vậy , quý vị thấy số tiền mà Nha Sinh-hoạt học

đườ ng được cấp đã dùng để phát triển những cơ sở giáo

dục thể chất cho sinh viên và học sinh.



14 táng Chín 1973 763CÔNG- BAO VIỆT -NAM CỘNG- HÒA AN - BÀN QUỐC-HỘI | HÀN , V.

Chúng tôi nhận thấy quan-niệm về giáo-dục hiện tiờ

của Bộ Giáo-dục rất là lệch lạc , nghia là Bộ này chỉ giáo .

dục kiến thức mà thôi .

Tổng cộng, chúng tôi đã gia tăng 234.000.000$ và gia

giám 30,000.000 $. Như vậy , số tiền gia tăng là

204.000.000 $ .

Đó là một điều lầm lấn lớn , vì giáo - dục phải bao gồm

cả hai khía cạnh là kiến thức và tinh thần . Tinh thần ở đây

chúng tôi chỉ hạn hợp trong khía cạnh đào tạo cái thể chất .

Do đó , kinh phí của Bộ Giáo-dục , sau khi ủy-ban Ngôn

sách cắt giảm là 25.245.000,000 $ thì bây giờ sẽ trở thành

25.449.000.000 $ theo đề nghị của chúng tôi .

Nẵu chỉ có kiến thức , thì chắc chắn chúng ta sẽ không

làm được việc gì cả nếu bên cạnh kiện-thức đó , chúng ta không

có một thể chất lành mạnh .

Sau cùng, chúng tôi xin có một khuyến -cáo gồm có bị

điểm đối với Bộ Quốc-gia Giáo-dục .

Kính mong khoán đại chắp-thuận,

Khuyến-cáo của Hạ-nghi-viện đối với Bộ Giáo dục :

Theo đúng quan niệm của nó thì Nh. Sinh hoạt học

đường đóng góp một phân nửa của sự giáo-duc bºn canh

phần kiến thức. Quý vị thấy hiện giờ trong các Trường Đại

học, Trung - học và Tiểu-học của chúng ta không có một cơ

sở nào để cho các sinh -viên học-sinh đến đề tập thể dục ,

nếu họ muốn tập thể dục .

1 ) Bộ Giáo dục phải hướng toàn năng lực vào sự cải

tiến nền giáo-dục quốc- nội về cả hai phương diện nhân viên

giảng huấn và phương tiện huấn luyện

Vì vậy cho nên sinh viên học sinh đành phải đi chơi chổ

này chỗ khác. Và chúng tôi kt luận rằng những tệ trạng

của mình viên , họ : sinh bây giờ xảy ra một phần là do Bộsinh

Giáo-dục đã không để ý đến sinh hoạt học đường một cách

đúp mức .

2 ) Thực thi chương trình sinh hoạt học đường như đã

được quan niệm , đề phát triển thể chất và tinh thần của sinh

viên học sinh ,

3) Bột trợ cấp cho du học sinh để dành phần khoản này

cấp học bổng cho sinh viên và học sinh ở trong nước .
Mặc dù năm 1972 có dự trở ngân khoản dành cho sinh

hoạt học đường, nhưng Bộ sở quan đã không bao giờ sử dụng

đúng vào mục tiêu đó cả .

(Vo tay)

Nếu bây giờ chúng ta lại cắt đi , bộ sẽ càng rất vui

ngừng hơn nữa, như vậy họ khỏi lãnh phần trách nhiệm về

khía cạnh đó ở các học đường . O. HUỲNH NGỌC-DIÊU.

Vì vậy , chúng tôi nghĩ là chúng ta nên duy-trỈ Nha

Sinh hoạt Học-đường với sự khuyến cáo rằng Bộ Giáo-dục

phải sử -dụng số tiền dành cho Nha này vào các công việc

như nó đã được quan niệm ,

Lời nói đầu tiên của chúng tôi là xin tán thành đề -nghị

của đồng viện Trần -văn-Sơn về việc tăng thêm ngân sách cho

bai Viện Đại-học tập lập là Việu Đại học Duyên hải Nha

trang và Viện Đại -học Cộng đồng Tiền Giang .

O. CHŮ- TICH.

Chúng tôi đề nghị đồng viện Trần- văn-Sơn tóm tắt về

đi đến kết-luận vì đã quá giờ.

Như quý vị đã thấy , trong thời buổi kinhtế khó khăn

và quân sự leo thang nầy , sự đóng góp của phụ huynh học

sinh cũng như của đồng bào ở các tỉnh Tiền Giang và miền

duyên hải rất khó khăn. Hơn nữa , vì đó là trường tân lập

và năm nay họ mới bắt đầu học , cơ sở và tất cả những nhu

cầu tối thiểu rất thiếu thốn .

O, TRẦN-VĂN-SƠN.- Dạ vâng, chúng tôi xin

tóm tår.

Vì lý do đó nên nuôi khoản mà bộ Giáo dục dành cho

Việp Đại học Tiền Giang và Việp Đại học Duyên-hải tài

khóa 1973 rất là ít . Bởi thế , chúng tôi xin hoàn toàn chấp -

thuậa và đồng ý với đề nghị của đồng viện Trần văn- Sơn .

Vì vậy , ở chương 642 này , chúng tôi xin ủy-ban Ngân

vách Tài-chánh trả lại số tiền 100.000.000 $ cho Nha

sinh-hoa học-đường, trong số kinh phí này có 72.000.000 $

mà ủy- ban đã mang sang ngân-sách của Tổng nhà Thanh- niên

và 34.000.000$ để đài thọ chi phí lương bổng cho nhân

vien .

Sau đây, chúng tôi xin góp ý-kiến với Ủy-ban Ngân

sách và Tài -chánh về việc chúng ta có nên hay không nên

sáp nhập Nha Sinh-hoat Học-đường với Tống Nga Thanh

niên . Chúng tôi rất đồng ý về những mục- tiêu tổng quát

của Nha Snih-hoạt học-đường và Tổng Nha Thanh-niên do

ông Chủ-tịch ủy ban Văn-hóa Giáo dục vừa trình -bay .

và kết luận , chúng tôi xin tóm tắt các đề nghị của

chúng tôi như sau :

1 ) Xia tăng thêm 200.000.000 $ cho việc xây cất viện

Đại-học Nha-trang và Viện Đại -học Tiếa -giang .

2) Xin giữ nguyên ngànhkhoản của nha Sinh -Hoạt Học
đường là 100.000.000 $.

Chúng ta thấy rằng mục-tiêu của Nha Sinh-hoạt học

đường và Tông Nha Thanh- niên hoàn toàn trái ngược nhau:

Nha Sinh hoạt Học- đường được thiết lập đề thực hành các

bài công- dân lý -thuyết, tức là chương-trình công- dân đều có

trong các lớp Trung - học thì Nha Sinh-Hoạt Học - đường có

nhiệm-vụ thực-hành những điều đã học hỏi về phương diện

lý thuyết đó .3 ) Các 30.000.000 $ của Hải -học-Viên Nha-trang .
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Ngoài ra , Nha Sinh hoạt Học-đường còn có bổn phận

yềm-trợ cho các hội -đoàn có tính cách học-đường , thí dụ như

hội-đoàn học-sinh , hội -đoàn thanh niên học-dường, bạn dại

diện sinh-viên , ban đại -diện học- sinh , hội phụ huynh học-sinh

hay các hội ái hữu cựu học-sinh .

Như vậy , nếu đưa có một chương trình sinh- hoạt bọt.

đường qua cho Tổng Nha Than - niên là chúng ta đem đến

cho cơ quan này một gánh nặng và hiệu -quả chẳng đi tới đâu .

Vì lý do đó , chúng tôi kính mong quý đồng-viện của

như ủy - ban Ngân -sách của họ ngai -viện bác bỏ đề -nghị mì

ủy -ban đã nêu ra trước đây :
Nói tóm lại , Nha Sinh -boạt Học-đường được thành -lập

với ac tiêu phụ :-vụ cho các đoàn thể cũng như các sinh

hoạt liên quan đến học-đường. Trong khi đó thì hoạt -dộng

của Tổng Nha Thanh - niên có tính cá ch quần chúng.

Bây giờ , chúng tôi xin tiếp - tục phát biểu về Chương

607 là chương dành riêng cho Nha Trung-học và các trường

Trunghọc.

Như chúng ta đã thấy . Tông Nha Thanh-nien dã yếm

trợ các hội -doàn the-thao , hiệp -hội the-thao , ủy-hội the-thao

tư-nhân hay quân đội và yếm -trợ cho các hội đoàn nhân-dân

Ty-vę .

Chúng ta thấy đối với Chương này , ủybọn Nhân- ách

Hạ nghị -viện đã giữ nguyên kinh phí đề- pgb là-

5.020,000.00 $ , không cắt bỏ một đồng nào . Chúng tôi

xin hoàn toàn đồng -ý về diềm này của ủy- ban Ngân-sách .

Với hai muc-tiêu khác biệt rõ rệt như vậy , nếu chúng

ta đea Nha Sinh hoạt Họ :-đườ88 sát nhập vào Tông Nha

Thanh niên thì chú g ta sẽ gặp một sự khô khăn , và do đó

nhiều vấn-đề sẽ không được giải quyết . Hơn nữa , về phương

diện cơ cấu, hai cơ quan đó cũng có sự khác biệt nhau rất

ха ,

Theo sự dự -trù của Nha Trung-học , chúng ta thấy

trong biên -khóa 1973 sẽ có 300 phòng học trên toàn quốc

được xây cất ; dù trường ở Sài-gòn hay ở các quận tối

trường được cấp từ 2.000.000 $ đến 10.000.000$ , tòng

cộng là 310.000.000 $ dành cho việc xây cất đó . Về phần

tu - bồ thì Nha Tung-bọt cú g được dự-trừ 100.000.000 $.

Kính thưa Quý vị ,

Chúng ta thấy Tông Nha Tha h niên có cấp địa phương

là Ty Thanh -niên hoạt - dộng ở các phương xóm , xi , áp và

những hoạt động có tính-cách chánh-trị . Dưới quyền điều

khiển của Trưởng-ty Thanh-niên có các nhân- viên và các

huan-luyện- viên phụ trách các chương trình thể thao, trong

khi đó thì không có Ty Sinh - oạt Họ :-đường ở các địa -

phương, nhưng sinh hoạt Họ :-dường ở tại địa -phường trực

thuộc vào các trường Trung - học và Tiểu học.

Tất cả những chi -phí mà chúng tôi vừa nêu lên trong

chương 607 là những chi -phí dành riêng cho các trường

trung-học công- lập là những trường mà từ xưa đến nay được

Bộ Giáo -dục đã yem-trợ : Ở đây chúng tôi muốn trình-bly

với quý vị về tình trạng của các trường trung học tinh hạt

trên toàn quốc ,

Chúng ta thấy các hiệu-đoàn cũng là một hình-thức của

sinh -hoạt học-đường và sinh hoạt đó được dạy ở trong các

lớp như một môn học , cũng như Lý-Hóa , Vạn-vật hay một

môn học Sinh-ngữ nào đó .

Hiện nay trên toàn quốc có khoảng 400 trường tinh -bot.

Theo quy-chỉ thì trường tinh - hạt không được Bộ Giáo dục

đóng góp về phần xây cất , nghĩa là Bộ Giáo- dục chi bộ

dụng nhân - viên và dài - thọ phần lớng-bổng cho các giáo .

chức mà thôi , còn kinh-phí xây cất , điều hành, nhân-viên

văn - phòng thì do phu -huynh học -sinh đóng góp .
Về phương diện Hành-chán thì cơ cấu của các Ty

Thanh-niên trực thuộc vào Tông Nha Thanh-niên , nhưng các

sinh-hoạt học-đường thì trực-thuộc vào các cơ cấu địa-

phương của Bộ Giáo dụ :,Khu Họ : -chánh hay Sở Họ :-chánh
Sự đóng góp đó như quý vị đã biết , mỗi lúc một nắng

nề thêm. Có nhiều trường, mỗi phu-huynh học-sinh phổi

đóng tiền xây cất trên 10.000 $. Với sự đóng góp như vậy ,

đồng -bào ở những nơi có trường tinh hoạt cảm thấy nặng nề

và họ không thể thanh-toán nỗi , vì ngoài nổi khổ tâm về

sinh kế , giặc -gia , họ còn phải vất - vi rất nhiều về việc đóng

học phí cho con em .

RO1

Hơn nữa , những giáo-chứ : đảm nhận về những chương

trình sinh- hoạt họ : diờ ng không phải được huấn-luyện bởi

Tông Nha Thanh-niên mà là những giáo hức tốt -nghiệp ở

các Đại -học Sư -phạm hoặc tại các trường Sư phạm khác .

Những giáo chức này cũng được tu-nghiệp , những giáo -

mà chúng ta gọi là những giáo-sư chủ đạo ” , chuyên phụ

trách nhứag vấn- đề liên - quan an sinh hoạt học đường :

va

Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh là trên 400 ngôi trường

tinh hạt mà chúng tôi vừa trình bày đó , như quý vị đã biết ,

hầu hết đều nằm tại các xã ấp , chỉ có một ít thôi thì nằm tại

tỉnh lỵ và quận lỵ .
Kính thưa Quý vị,

Bởi những sự khác biệt mà chúng tôi vừa nêu , chúng

ta không thể nào chấp nhận được việc sít nhập Nha Sinh .

hoa Họ :-đường vào Tông Nha Thanh - niên , Nếu sáp nhập

thì những cơ-cấu tổ - chức khác biệt sẽ gây nên sự rối loạn

và có thể làm mất hiệu quả của chươ@ g-trình mà chúng ta

đã đặt ra

Trong khi Ngân - sách Quốc-gia chị có thể vào trợ cho

các trường công- lập , chúng ta thấy rằng đồng-bào cư -ngụ ở

các tỉnh lỵ đã được ưu đãi từ xưa đín nay , còn các đồng

bào ở các xã có trường tỉnh hạt thì không được Bộ Giáo

dục yếm -trợ .

Nếu quý vị chấp thuận tăng ngân-sách cho Bộ Giáo dục

đề Bộ có thể xây cất thêm phòng ốc cho các trường Trung

học tinh hạt tức là quý vị đã làm giảm bớt sự đóng góp

nặng nề của đồng bào ở tại nông thôn .

Hơn nữa , với ngân sách quí eo hẹp của Tổng Nha niên ,

Thanh-niên , hiện nay ở các da-phươg có nhiều Ty Thanh

Biên chỉ có ông Tưởng- ty , ông Phó Ty và vài nhân viên. Có

nhiều ông Tưởng-ty đã phải đảm - trách luôn cả công việc

đánh máy hay tổng -tơ- văn nữa.

Từ xưa đến nay, đồng bào nông- thôn đã chịu nhiều sự
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hiệt thòi , thì đây là một dịp mà Quốc-hội chúng ta nghi

đến họ để bù đắp phần nào sự thua thiệt .

biệt lưu -tâm do ý muốn dành nhiều ngân sách cho in-de

giáo dục như chúng tôi đã trình-bày trên .

Kính thưa ông Chủ -tich,

Kính thưa Quý vị đồng việp,

Do đó , chúng tôi xin đề nghị cấp cho 400 trường

Trung học tinh -haº nói trên một số bạc là 470 triệu để có

thề xây cất phòng ốc , đồng thời chúng ta cũng phải lưu - ý

Bộ Giáo-dục về kinh phí mà chúng ta tăng thêm là Bộ phải

màng trực tiếp về địa phương phân phối cho các trường

trung-học tia lạ : phần nào để chia sẻ với đồng bào ở tại

nông thôn,

Tiếp theo dây tôi xin đề -cáp thẳng đến ba vấn -đề, đó

là : vấn-đề du-học , vấn- đề thanh niên và vấn - đề phát-triều

ngành đại-học trong nước .

Kính thưa ông Chủ-tịch,

Kính thưa Quý vị động việt ,

Chúc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng trong công

cuộc tranh thủ nhân-tâm , chúng ta phải đặt nặng các công

tác ở hạ tầng cơ -sở Đề-nghị của chúng tôi vừa trình bày

với quý vị cũng nhằm mục đích tốt đẹp đó.

Trước hết , đối với vấn- đề du -học, chúng tôi xin tha thật

là chúng tôi không đủ thì giờ đề nghiên -cứu những chi-tiết

quan trọng như tổng số sinh viên đã du-học là bao nhiêu .

tổng số sinh-viên hồi hương đau khi tốt nghiệp các ngành

mà sinh viên được gởi đi du học là ngành nào , các ngành du

học đó có phù hợp với tình trạng nước nhà hay không, các

nhu cầu trong xứ có được nghiên- cứu và ac-định đúng với

tinh-trạng thực-tế hay không , từ trước đến nay có cơ - quan

nào chuyên chăm lo cho sinh-viên trong thời - giua du-lọt

không và nếu có thì ra sao .Tóm lại , chúng tôi xin quý động việt chấp-thuận giữ

lại ngân khoản 755 triệu đã bị cắt xén dà phân phối cho

Viện Đại-học Tiềa-giang và Viện Đại-học Duyên-hải 200

triệu và cho 400 trường Trung-học tỉnh đạt trên toàn quốc

400 triệu .

Kính thưa Quý vị .

Chúng tôi ước mong quý vị chấp-thuận đề-nghị của

chúng tôi .

Gác qua một bên những chi-tiết phức-tạp vừa kế , chúng

tôi muốn mạn phép trình.bly với Ủy-ban Ngân-sách và các

bạn đồng việc một vấn -đề vừa có tính- cách pháp -lý và

đồng -thời và có tính -cách chính-trị, đó là vấn đề trợ - cấp

các du -học -sing,

Ô DƯƠNG -THANH-TỒN.–

Kính thưa ông Chủ- tịch ,

Thật vậy , về phương- diện pháp-Iỷ. chúng ta thấy rằng

trong vấn- đa chi-trị , trách-nhiệm của Chính-phủ tức trách

nhiệm của cả 3 ngành : Hành-pháp. Lập pháp và Tu - pháp

phải được quan-niệm một cách-lien -tục đà cho có sự ồn cố

về luật -pháp và có sự bảo-đảm về quyền-lợi của nhân- dia

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi xin phát biểu ý kiến về Ngân -sách của Bộ

Giáo-dục, một Bộ mà chúng tôi bằng quan-tâm nhiều nhất ,

bởi vì đây là một bộ được giao-phó sứ mạR dào tạo những

nhà lãnh đạo tương-lai của xứ sở .

Trong chiều-hướng đó , dù ở trong đoàn-cảnh nào chúng

ta cũng không thể bỏ bề một cách quá đáng những sinh - vi

đã được xuất ngoại du-học một cách hợp- pháp.

Tuy chúng tôi không được hân hạnh góp phần soạn

thảo Hiến-pháp Việt-nam Cộng-hòa , nhưng khi đọc qua

bien-bản của Quốc-bội Lập-hiên , chúng tôi thấy rằng Bộ

Giáo dục là Bộ duy nhất được các nhà Lập-hiển quan tâm

hơn cả và các nhà Lập-hiên có ý định muốn ghi rõ no Hiến

pháp một tỷ lệ ngân sách dành cho vấn-đề giáo dục.

Trước đây , chính -phủ đã cho sinh-viên đi du-lọc với

hối-xuất một đô-la là 18$ bạc Việt-nam . Làm như vậy coi

như Chánh-phó mặc nhiên có một sự cam-tít đối với sinh

viên và gia đình họ rằng người sinh viên có thề an tâm tiếp

tục được hưởng qui-chế này.

Tỷ lệ đó được các nhà Lập biến đề-nghị , nếu chúng

tôi không lầm, là khoản 40% tổng số Ngân-sách Quốc-giu .

Có lẽ các nhà Lập- hiên quan -niệm rằng chỉ cần nhìn vào sự

chi - tieu dành cho giáo dục mà người ta có thể ước- doán

được đúng đắn bước tiến mau hay chậm của xã-hội , và

do đó biết được tương lai Quốc-gia sẻ đen tối hay tươi sáng.

Thế rồi Chính-phủ lại áp- dụng hối-xuất khác. Và troll

tình trạng đặt-biệt của đất nước chúng ta , trong số đó có

cá-nhân tôi , dã chấp-nhận ủy-quyền cho Hành-pháp tronz

lãnh-vực tài- chánh, kinh-tế và quốc-phòng , đề một lần nữa

Hình-pháp biến đổi-xuất nguyên-thủy | 18$ thành 445$
một đô-la .

Do đó và tình Chánh-phủ đặt sinh viên du học vào một

tình trạn dở sống dở chết, bơvơ đơn độc ở nước ngoài.Mặc dầu không muốn ràng buộc Hành-pháp về việc chi

tiêu, nhất là trong thời-kỳ chiến tranh, nên tỷ - lệ nói trên

không được chánh-thức ghi vào Hiếu -pháp, nhưng sự thảo-

luập và mối ưu-tư của các nhà Lập hiến vẫn được ghi lại

troi bien-bản .

ĐAnh răng trong hoàn cảnh chiến tranh thảm khốc của

đất nước, mọi người phải chấp nhận sự hy-sinh , nhưng tình.

trạng sinh viên du học là một tình trạng vô cùng khó khăn và

phức tạp cho nên phải giải quyết sao cho thích nghi và uyền

chuyền chớ không thể giải quyết một cách khô khan và máy

móc được.

Nếu nói rằng chúng ta có bồn-phận phải tốn -trọng Hiến

pháp và nếu chúng ta đồng ý rằng một trong những phương

pháp để tìm hiểu Hiến-pháp là cứu- xét biên bản của các

cuộc thảo luận thì chúng tôi thiết - nghi chúng ta phải đặc
Trước tình trạ8 do , đáng lẽ Quốc-hội phải lên tiêu

5
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khuyến cáo Hanh-pháp không được áp dụng biện pháp tài .

chính, bgba là không được áp dụng đối xuất mới với hiệu

lực hồi tố đối với những sinh-viên đã được Chánh-phủ chính

thức gởi đi du học trước đây .

Chính phủ ta đã gởi tin - viên đi du học và nuôi bọ bao

nhiều năm nay , hao tốn công quỹ của quốc gia , hôm nay chúng

ta không thể bỏ rơi họ vào giờ phút chót dè cho người khác ,

thịt là kẻ thù, sử dụng họ như nhiều nguồn tin xác nhận

rằng Cộng-sản đang nỗ- ực mua chuộc sinh viên ta top

tình trạng hiện nay .
Trong phạm vi quyền hạn của Ha- Nghị -viện, chúng ta

đã chưa làm nhiệm vụ đó một cách chánh-hức nhưng Hanh

pháp nghe tiếng dân than , đã tìm biện-pháp giúp dở bằng

cách trợ cấp 40 đô- la mỗi tháng gọi là đề xoa - dịu nỗi đau

khổ của sinh -viên và gia đình họ .

Mặc dù chúng tôi đồng ý hoàn toàn với lập-luận lên

án những sinh-viên du học không chịu về nước sau khi tốt.

nghiệp , nhưng chúng tôi vẫn vững niềm tin rằng dù sao , sự

đầu tư của Quốc - gia qua việc gởi du -hoc-sinh đi hải-ngoại

vẫn là một sự dầu-tư đáng tiến đáng của nhứt , và cuối cùng

sự đầu tư nầy sẽ tang đến cho Quốc- gia những lợi-tức vô

giá và vô biên .

Đứng trước hoàn cảnh đó , chúng tôi xin hoàn -pgbinh

thiện chí của ông Chủ - tich ủy ban Ngân-sách và các bạn đồng

viện trong ủy -ban da lưu tâm đến việc cấp học bổng cho sinh.

viên du học nghèo mà gia đình có công lao với xứ sở hầu

giúp họ có thể được tiếp tục học-kỳ .

Tuy nhiên , về vấnđề du học sinh , tôi xin mạn phép

nêu lên một ý kiến thô thiển mong được ủy ban Ngin -sách cứu

xét và các bạn đồng việc chấp thuận ,

Chúng tôi xin mở một dấu ngoặc ở đây là đe- cập đến

lại sinh-viên người Trung -hoa du - ho : tại Mỹ . Hai sinh - vien

này khi thành tài bọ không trở về nước mà lại vô dân Mỹ .

rồi cuối cùng khi trở thành những nhà bác học nguyên-tử lấy

lừng , họ đã trốn về nước trong một dịp thuận-tiện để phục

vụ Quốc-gia họ và họ đã giúp quốc-gia họ chế- tạo được

những quả bom Eguyên-tử đầu tiên ở vòm trời Châu - Á .
Hiện nay đã có 6.000 sinh-viên du học , trong đó có

đa trên 2.000 sinh- viên là con em công-chức, quân nhân ,

là những người mà dù cho có khá giả cách mất đi nữa nhưng

vì đồng lương cố định trong tình trạng kinh tế hiện tại phải

được xem là không giàu có , đáng được sự nâng dở .

Do đó , đối với du-hoc-sinh Việt -nam , khi hòa-bình trở

lại , các nhân- tài Việt -nam đang ở hải -ngoại sẽ lần - lượt trở

về Nam kiến-thiết quốc-gia , và bổn phận của chính-phủ, kệ

cả Lập - pháp , Hành- pháo và Tư - pháp. phải có bồa "phận

làm sao cho họ trở về miền Nam này đề cùng với chúng ta

xay-dựng lại thanh- virợng cho đất nước và củng cố thêm chế .

độ tự- do chớ đừng để họ đi về chỗ khác .

m

Cũng vì vậy mà vv ban Ngân-xích đã chấp thuận cấp

cho 1.000 sinh-viên mỗi sinh - vin 75 đô- la một tháng .

Chúng tôi hoàn toàn tán đồng việc làm đó của ủy-ban .

Nhưng chúng tôi muốn xin ủy ban Ngân-sách và Tai

chính của các bạn động viên rộng lòng đối với những sinh .

viên khác không có may mắn như 1.000 sinh-viên sẽ đượ:

hưởng ân huệ của chúng ta .

Quyết-định của chúng ta đối với vấn đề trợ- cấp sinh

visa du-học là một quyết- định nhỏ nhoi nếu xét về tầm vóc

vật-chất cũng như về sự chi - tiêu , nhưng lại là một quyết

dinh to lớn và có tính -cách lịch sử , vì hậu-quả chính-trị của

nó đối với tinh-thần của cả một khối- lượng nhân- tài daug

dự trữ ở ngoài biên-cương của đất nước.

Tôi muốn nói đến 1.000 sinh viên còn lại thuộc gia đình

quân - công mà chúng ta cho là tương đối nghèo túng .

Chúng tôi khân -thiết thinh- cầu quý vị làm sao cho chúng

ta không mang tiểug là dem con bỏ chợ , nhất là vào lúc kết.

quả đã đạt- thành .

**

Chúng tôi đề nghị nên đem ơn mưa mốc của Quốc-gia

rái dưa nhiều người hơn nữa , vì chúng ta không thể nào xác

định được trong số 2.000 sinh-viên thuộc gia đình quân- công

những sinh-vien no xứng đáng được lựa chọn đề đứng

trovg số 1.000 sinh - viên được hưởng ân huệ đó .

Sau đây, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề thanh-niên

trong Tồng-nha Thanh- niên và trong Nha Sinh hoạt Học

đường.

molDo đó chúng tôi xin đề nghị nên cấp cho mỗi sinh-viên

60 đô la một tháng và tên cho cả 2.000 sinh viên được

hưởng biện-pháp này .

Thai - niên thường được tổ chức thành một Bộ vì đó là

một tiềm lực quan trọng của xứ sở, cần phải được giải quyết

thỏa-đáng . Tuy nhiên , vì chiến tranh cho tên vai trò quan

trọng của thanh niên đã bị hạ thấp bớt .

Chúng tôi thiét nghi nấu chấp thuận thì sự sai biệt về

tổng số tiền trợ cấp cũng không có là bao nhiêu so với biện

pháp trợ cấp cho 1.000 sinh- viền mà mỗi sinh viên được

được hưởng 75 đô la mỗi tháng .

Bộ Thanh- niên đã trở xuống thành Tồng -nha , và cũng

do sự thay đổi hình thức và tầm vóc dá , Ngân sách dành

cho thanh niên đã bị giảm bớt rất nhiều , bao nhiêu sinh hoạt

thanh niên đã bị bỏ bê , bao nhiêu Đoàn thể thanh niên thuộc

các Cộng- dông quần chúng to lớn cũng không được ngóđồng

ngàng tới .

Cho nên chúng tôi hy vọng rằng đồng viện Chủ tịch ủy

ban Ngân-sách cùng Thuyết-trình - đoàn ủyban Ngân-sách vẽ

vui lòng chấp thuận đề nghị của chúng tôi :

Cho dù ngân sách dự trù có được giữ nguyên , Tông

nba Than -niên cũng chưa chắc đã làm được p! ứng việc đáng

làm , huốt kì ngân sách của Tổng- nha này bị cắt xén, nhất

là ngân khoản dành cho việc trợ cấp các hội đoàn . Như vậy ,

tương lai thanh niên e rằng sẽ vô cùng đen tối .

Thưa Quý vị ,

Chúng tôi đã trộn lộn vấn đề tình cảm và văn-đề chính

trị ho vấn đề pháp lý :
Do đó chúng tôi tha - thiết kính xin ủy-ban Ngânºxách
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và các bạn đồng việu đừng cắt xén ngân sách dành cho Tổng

Nha Thanh-niên . Riêng về Nha Sinh hoạt Học-đường, chúng

tôi xin đề nghị đừng sáp nhập vào Tông Nho Thanh niên ,

và xin giữ nguyên ngân sách của Nhà nầy .

Vì vậy , nhận danh quyền lợi của Quốc-gia , quyền lợi

của sinh viên và nhân danh chính sách phát-triều đại học trong

xứ mà ủy-ban Ngân-sách và các công việc đều đồng ý . chúng

tôi thiết tha đề nghị tăng thêm 400 triệu nữa cho ngân sách

đã được dành cho các Viện Đại-học tự dè giúp họ điều hành,

giúp họ tìm Giáo-sư giỏi , giúp họ trang bị cơ sở và dụng :

cụ , và dõi với những Viện Đại-học tự nào còn thiếu thốn

về cơ sở , nhất là chưa hề được Chánh-phủ giúp đở phương

tiện để xây cất cơ • ở .

Như đã trình với các bạn , cơ quan phụ trách về thanh

niên từ trước đến nay luôn luôn di động , khi thì là một Bộ,

khi thì Tộng -ua trực thuộc Phủ Thủ-tướng , khi thì trực

thuộc Bộ Giáordục , cho nên nếu mang Nha Sinh -Hoạt Học

đường là một Nha vốn phải gắn liền vào Bộ Giáo-dục mà sáp

nhập vàp Tổng-nha Thanh-niên thì e rằng khi Tổng-nha Thanh

niên bị mang đi khỏi Bộ Giáo-dục thì Nha Sinh-boạt Học

đường lại phải mất công lặn lội trở về Bộ Giáo dục, gây

thêm rắc rối và xáo trộn không cần thiết.

Kính thưa ông Chủ-tich ,

Kính thưa Quý đồng viện

Vì vậy để giữ sự dung hòa hợp-lý của hai giải pháp

trong khi xin giữ Nha Sinh-hoạt Học-đường đứng riêng và

trực thuộc Bộ Giáo -dục như từ trước tới nay , chúng tôi đã

nghị ủy- ban ngàn tích khuyến cáo Bộ Giáo dục cho phối hợp

hoạt động chặt chẽ giữa Tổngpha Thanh -niên và Nha Sinh

hoạt học đường về họ bỏ tương hưu ích hơn trong việc sử

dụng phương tiện nhân lực và tài chánh .

Giáo dục là một vấn đề trong dại vì giáo dục có ánh

hưởng lâu dài và quan trọng hơn cả vào vận mạng của tương

lại của dân tộc . Chưa có một dân-tộc nào dốt nát mà giàu

mạnh cũng như chưa có một dân tộc nào lãnh-đạo thế giới

mà giáo dục thấp kém .

Với những ý nghĩ thô sơ nhưng thành phần kề trên ,

một lần nữa , chúng tôi thiết tha mong được sự tác động của

Ông Chủ- tịch ủy-ban Ngân-sách và của các đồng viện trong

Thuyết trình đoàn ủy-ban Ngân-sách cùng toàn thể các bạn

đồng việc đối với các đề nghị của chúng tôi .

Đối với vấn -dề Đại -học và Kỹ thuật, chúnỵ tôi rất hoàn

nghinh động viện Chủ tịch Ủy ban Nhân-sách đã nhiều lần

bày tỏ sự đặc biệt lưu tâm đến việc phát triển Đại-học trong

xứ , nhất là trong lúc này chúng ta đang tiết kiệm triệt-đề

việc tài trợ du lọc sinh để có thêm tiền . Đại-học trong nước

phát- triền cá ng mạnh , nhất là về phẩm chất , thì nhu cầu gởi

Sinh- viên ra ngoài du học, đặc biệt là do tinh -thần vọng ngoại

quá đáng , càng có hy vọng giảm thiểu được.

Trước khi dứt lời , chúng tôi xin thành thật cảm ơi Ông

Chủ-tịch Hạ nghị viện và Quý công việc đã vui lòng cho tôi

trình bày ý kiến khá dài , làm mất nhiều thì giờ của Quý vị .

(Vỗ tay)

Ô. TRẦN ĐÌNH-NGỌC. =

Do đó, chúng tôi đề nghị đồng-viện Chủ -tch ủy ban-

Ngân -sách và thuyết-trình - đoàn của ủy - ban Ngân - sách , cùng

toàn thể các bạn đồng viện nên dùng tiền tiết giảm được ở

các Chương , các Mục khác để gia tăng ngân-sách cho việc

phát triển bều đại học trong nước.

Bàn về Ngân-sách của Bộ Giáo -dục ,

Khi đề nghị giúp đỡ các Đại-học trong nước , chúng

tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến việc giúp đỡ các Viện Đại

học tư-láp , tức là những Việt Đại-học vốn được thành lập

và bảo trợ bởi các cộng đồng tôn giáo lớn . Các Viện Đại

học này đã và đang muốn luôn luôn tăng-trưởng tiềa lực giúp

nước và phục vụ đại chúng.

Trước hết với tư-cách là một người dân-cử, chúng tôi

xin thành thật ngợi-kheo ông Tông"trưởng Giáo -dục cúng

như các quý vị lãnh-đạo ngành Giáo- dục và tất cả các nhân

viên trong ngành Gio- dục đã thực- hiện được trong những

năm vừa qua một đường lối giáo-dục dựa trên ba mục-tiêu

mà ông Tồng -trưởng đã nói là ; nhân bản, dân -tộc và khoa học.

Và lý do muốn đại ngộ các cộng đồng tổn giáo lớn ,

Chính-phủ đã cho thành lập các Viện Đại -học tu , và da trợ

cấp cho các Viện Đại- học tự nầy , nhưng sự trợ cấp đó quá

eo hẹp nếu so sánh với tỷ lệ sinh viên và ng©n sách giữa

các Viện Đại-học công và các Viện Đại-học tư.

Nhìn vào bảng thà Bh- tích , chúng tôi thấy rằng Bộ Giáo

dục đã phát triển được ngành Đại-học , cải-thiện được vấn

đồ lương- bồng cho Giáo-sư Đại -học và đó chính là một

điềm son của Bộ Giáo -dục .

:

Nẵu cứ như vậy mãi , vô tình trong tương lai sẽ có hại

cho quốc gia và sinh viên vì phần chất giáo dục tại các Đại

học tư không đủ điều kiện bảo tồn và phát- triển đúng mức

mà quyền lợi dụng chúng mong muốn.

Hơn nữa , Bộ Giáo dục còn chú- trọng việc đào luyện và

tu - nghiệp nhân- viên giảng-huấn và nhân viên hành chính,

khuếc -trưởng ng nh Kỷ thuật và chuyên-nghiệp , xây cất

trường ốc , phòng thí nghiệm , phòng thực-tập , in hơn

1.000.000 cuốn sách đủ loại từ Đại- học đến tiều-học ,

và những công-tác khác liên quan đến vấn-đề giáo -dục và

chúng tôi không thể kể hết ra dây .

Những nét phát-họa vừa qua chỉ là những nét đại -cương

nổi lên những nỗ lực đáng khen của Bộ Giáo-dục.

Nhờ giỏi tiết -kiệm , nhờ khéo quản- trị và tổ chức, nhờ

được sự ủng hộ của các cộng đồng tôn giáo liên hệ , các

Viện Đại-học tư từ nước đến nay chẳng những đã tỏ ra

tiến bộ rất mau mà còn tiếp tay với Chánh-phủ phục vụ

được tất động sinh viên mà các Viện Đại-học công không đủ

đề thu nhập , mặc dù tiền trợ cấp cho mối Viện Đại-học tư

không đáng kể gì cả so sánh với chi phí to lớn mà họ phải

Bab chiu.

Sau đây , chúng tôi xin góp một vài ý kiến về vấn-đa

giáo dục .

Kính thưa Quý vị ,
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Chúng tôi nghĩ rằng nay mai chúng ta sắp có một cuộc

Egg chiến , và nẵu may mắn hơn nữa cho dân-tộc này thì

chúng ta lại có được một nền hòa-bình vuh -cữu,

Về vấn -đề Chánh -phủ lấy thuế các tư thục, chúng tôi

đặc biệt tán trợ việc miễn thuế cho các tư thục để các tư

thục được phát triền mạnh mẽ.

Vậy thì việc giáo-dục con em phải là công-tác đầu tiên

được đề , bởi vì nếu trước đây công tác giáo-dục được

coi là thứ yếu so với công-tác an-ninh Quốc-phòng thì ngược

lại trong thời hậu chiến , giáo dục phải được kề vào hàng đầu ,

Nếu Chính-phủ cần ngân-khoản thì chính phủ nên đánh

thuế vào chỗ khác chứ đánh thuế vào các tư thục thì điện

đó sẽ có ảnh hưởng dây chuyền tai hại làm cho có 1 nhà nghèo

không đi học được.

Trước đây chúng ta thường nói đến cuớng bách tieu

học, bây giờ nếu co hòa-bình rồi thì chúng tôi khân-thiết

đề -nghị những vị hữu- trách về ngành giáo dục phải làm thế

nào để chúng ta có một sự cương-bách giáo dục đến hết

bậc Trung học đệ-nhất cấp chứ không phải là tiều-học như

trước đây nữa .

Tôi đã thấy có một số con em ở trong đơn vị của tôi ,

từ ngày học-phí tăng lên , chúng đã phải ở nhà giúp đỡ của

mẹ, không thể đi học được vì học-phí cao quá.

Và như vậy vô tình chúng ta đã thi hành chính sách ngu

dân , một chính sách chi có dưới thời Pháp thuộc:

Trong hiện tình nước nhà chúng tôi muốn Bộ Giáo-dục

lưu-tâm nhiều đến thành-phầa học-sinh , đa số là những học

sinh nghèo đang theo học tại nước nhà , nhất là đám học

sinh tiểu học thuộc những trường sơ-cấp ở tất cả nhữn ?

nơi x xôi , hẻo lánh trên toàn quốc .

Về vấn đề du học,kính thưa quý vị , chúng tôi hết sức tái

thành việc đầu tư nhân-lực . Chúng tôi nghĩ rằng bỏ ra một

số tiền đề mai sau chúng và có nhân tài phục vụ đất nước là

một điều hợp lý và cũng là một điều cần thiết . Tuy nhiên ,

nhìn lại quá khứ, chúng tôi không tin tưởng được phần nhỏ

nào ở các du học sinh bởi vì rất nhiều người sau khi học

thành tài chịu về nước phục vụ xứ sở này.Kính thưa Quý vị .

Cách đây vài bữa , chúng tôi có đi thăm một vài trường

sơ - cấp ở tại đơn vị của chúng tôi . Thật không thể tưởng

tượng được là trường có 6 lớp học thì 6 lớp đều tối thui ,

trẻ còn nhìn thống và chữ .

Tôi đã thấy một vài người quen của tôi , có hai ba dứa

con đi du học. Đến nay , khi tốt nghiệp rồi ở lì bên Đức không

chịu về , mặc dầu đã dậu Kỷ -8ư điện tử bên đó. Tôi không

hiểu rằng số tiềa Chánh-phủ đài thọ cho những học sinh đi

ra ngoại-quốc như vậy có phải là ném tiền qua cửa sổ hay không ?

Chúng tôi nghĩ rằng giá mà có chừng một số tiền nhỏ

de trang-bị dèn điện cho mấy phòng đó thì mấy đứa nhỏ

học từ lớp mẫu giáo tới lớp nhất sẽ sung-sướng biết bao

nhiều khi chúng có thể nhìa vô-rànợ được cuốn sách ở trên

bàn mà có thể viết dễ-dàng được !

-

Chúng tôi không phủ nhận có một số du học sinh ra té, có

tinh thần quốc-gia , đã làm rạng danh cho xứ sở , ra ngoài

học rất tài , đến khi hết học về phục vụ xứ sở đắc lực, nhưng

con số thật ít bi , rất hiếm.

Đằng này phòng học tối tăm , thiếu cả ánh sáng và

không khí ngột ngạt , chen chúc , 7 , 8 chục học sinh trong

một căn-phòng 4 thước vuông, thiếu thốn đủ mọi thứ.

Trong mấy năm nay, chúng tôi chỉ thấy những thanh

niên , những sinh viên , học sinh ở tại nước nhà là làm việc

cho xứ sở là chiến đấu cho xứ sở, chớ chúng tôi chưa hề

thấy thành phần du học sinh đóng góp cho xứ sở là bao nhiêu .

Chắc có quý vị cho là chúng lôi quá khe khắt với du học sinh.Và trong tình trạng đó tôi tự hỏi không hiểu những học

tinh đang ngồi kia chúng làm thế nào mà thâu nhận được

bài giảng của ông thầy ?

Bởi vậy , chúng tôi ngi năng không phải bộ Giáo-dục

chỉ chăm lo cho một số du- học sinh ưu-tú mà bộ cần phải

chu-tiọng thật nhiều đến tầng- lớp dại đa số học sinh trong

nước nữa.

Xin quý vị thông cảm cho tôi bởi vì ngày nào thành

phần du học sinh chưa chứng tỏ sự đền đáp xứng đáng công

ơn của đất nước này đối với họ bằng sự phục vụ tận tâm xứ

sở này thì ngày ấy chúng tôi vẫn chưa gột rửa được thành

kiến xấu về du học sinh mà chúng tôi đã có từ bao lâu nay.

Về vấn đề tư thục , chúng tôi nghĩ rằng cần phải có một

quy-chế trường tư hợp lý và đặc- biệt bộ phải có chính sách

Dâng đỡ về các trường tự hoạt động nghiêm- chỉnh , đứng

đắn , đặt nặng vấn đề Giáo dục hơn là vẽa-dề kinh-tài .

Nếu có Ông Tống-trưởng Giáo- dụ : ở đây chúng tôi xin

phép hỏi một câu tằng :chúng ta đã cho xuất dưỡng du học

bao nhiêu học sinh , và có bao nhiêu du học sinh đã về nước

phục vụ xứ sở ? Bởi vậy về ngân khoản dành cho du học

sinh , chúng tôi chỉ chp thuật ngân khoản đề nghị của ủy

ban Ngân-sách Hạ Nghị-việc đưa ra mà thôi .
Các giáo sư và giáo viên tư thục cần phải được bảo

đảm đời sống trong khi còn đủ sức khỏe để dạy cũng như

lúc đau ốm hoặc về già , khônữ đủ sức dạy nữa.

Trong hiện tại , quý vị cùng dự có nếu giáo sư và giáo

viên tư thục không đủ sức dọn trường về dạy được nữa thì

chắc chắn rằng vợ con , gia đình của vị giáo sư, giáo viên ấy

sẽ lâm vào tình trạng bị đát .

Vừa rồi khoáng- đại Hạ-nghi-Viện da bều -quyết chấp

thuận cấp 40 Tỷ-kim mỗi tháng cho nối du học-sinh trong

Biên-khóa 1972. Bây giờ chúng tôi lại thấy có những sự sửa

dồi và con số đầu người được cho. Chúng tôi không biết

rằng mại đây những du-học-sinh được cấp 40 pp-kim mỗi

tháng bị cúp đi thì họ sẽ sống ra sao ?

Chính vì tương lai không được bảo đảm mà giáo sư

và giáo viên tư thục không thể nào để hết tâm trí vào công

việc dạy dỗ được:

Chúng tôi nghĩ rằng bây giờ khôẠg phải lúc đặt ủ - đỏ

tiếp-tục đi-thọ cho họ nhưng chúng tôi muốn có một chính

vách nghiêm- chiah và hữu hiệu. Chúng tôi thiện nghi chi có



14 tháng Chín 1973 769CÔNG -BAO VIỆT NAM CỘNG HÒA IN- BÀN QUỐC HỘI | H.N.V.

phần sinh- viên nào đã tốt-nghiệp đại -học , đi thực-tập tại

ngoại -quốc để trau- dồi nghề-nghiệp chuyên-môn của mình tức

là đã có cử-nhân hoặc cao học trở lên Chính-phủ mới nên

cho đi mà thôi .

Hiện nay , ngành học nông, lâm, ngư mục như quý vị

di biết , ngoại trừ một trường dại-học và một ít trường trung

học Nông Lâm-súc , không đủ chỗ thâu nhận học sinh chúng

ta, bởi vậy các trường trung học Nông Lâm -Súc tự đã lợi

dụng sự thiếu sót ấy mọc ra rất nhiều , Trung-học Nông Lâm

Súc tư có một số làm ăn không đứng đắn . Họ đã lợi dụng

sự tăng tuổi của ngành học về quân-dịch về tuổi đi lính Đầy

kia để gạt sản phụ huynh học-sinh một cách rất là đáng tiếc .

Còn đối với học sinh sau khi đậu Tú tài II , chúng ta

mướn thêm giáo-8ư ngoại quốc về đây dạy , chúng ta tăng

cường giáo- tgoại-quốc , chúng ta tăng cường giáo- sư ở

trong nước thì vừa dở được một số ngànhkhoản lớn -lao cho

quốc-gia mà lại là điều hợp tình hợp- lý hơn là cho thanh

Biên ra ngoại-quốc rồi có tinh-thần vọng-ngoại quên hết cha

ông tổ tiên , đến nỗi cô sinh viên ở ngoại -quốc đến bây giờ

không còn nhớ tiếng mẹ đẻ là gì nữa . Thật là nhạc-nha !

Bởi vậy , một lần nữa , tôi xin nhắc lại đây để quý vị

hữu trách lưu tâm hơn đến ngành học Nông Lâm Ngư Mục.

Ngoài tá , mới đây , Bộ Giáo-dục cho biết có thể niên khóa

tới tất cả các học-Sinh muốn được vào đại -học , học các phân

khoa đều phải thi tuyền .

Tiếp theo đây , chúng tôi xin trình - bày cùng quý vị về

ngành học kỹ thuật. Mấy ngày trước đây , khi ông Tồng-trưởng

Giáo-dục sang trình bày trước ủy-ban Văn - hóa Giáo -dục .

chúng tôi cũng đã nói lên nỗi băn khoăn của chúng tôi khi mỗi

một năm Trung-tâm Quốc-gia lý - huật Phú-thọ củi tuyển vào

có 300 sinh- viên trong khi đó nỗi năm chúng ta có hàng

máy chục ngàn học sinh đậu tú tài II .

Vì thì giờ có hạn , chúng tôi không dám dài dòng, chi

xin trình ý kiến là chúng tôi không đồng ý về chuyện đó .

Chúng tôi nghĩ rằng Đại-học cần phải mở rộng cửa cho tất

cả mọi người .

Theo sự do hỏi của chúng tôi , có tới 60 , 70 % học

in muốn học kỹ thuật nhưng không có chỗ để họ bọc. Bởi

vây bắt buộc , tôi xin nhắc lại : bắt buộc họ phải học luật

khoa, vắp-khoa hoặc là khoa học .

Tôi xin đặt mọi câu hỏi : những học- sinh vừa đậu tú.

tài II không trúng tuyển vào các phân-khoa Đại- học thì họ sẽ

đi về đâu , bởi vì thi tuyển chi lấy một số rất nhỏ , còn lại

là loại t . Vậy thành phần bị loại ra khỏi các phân khoa họ

sẽ được học cái gì khi họ còn đang muốn học ?

Con số sinh-viên tại các trường- loi - khoa và văn-khoa

chừng 17 hay ! 8.000 sinh viên mỗi phân khoe , trong khi

Trang- tâm Quốc-gia kỹ thuật Phú-thọ củi thâu nhậa 500 sinh

nên mỗi năm thì thử hỏi làm sao mà phát-tiện ngành học

lý-thuật được ?

Kính thưa quý vị , chúng tôi cũng xin trình bày một điều

nữa là đối với các Trung-tâm mà người Pháp g'Ho lại chúng

ta như Trung -tâm Giáo dục Lê-quy-Bôn , Tru: g -tâm Giáo

dục Hồng Bàng vv. , và một số trường của người ngoại

kiều mở,chúng tôi thật chưa được biết tình - trạng các Trung

tâm các tường ấy hiện nay như thế nào ?

Chính vì số thâu nhấn ít quá nên có thứ 8 sự chạy

chọt về thể lự : và tiền bạc dề vào Trung -tâm Quốc-gia ký :

thuật Phú -thọ hũ gâyra tai tiếng rất nhiề , như quy vị dã biết ,

Với tư cách là ủy-viên ủy-ban Văn-hóa Giáo- dục , chúng

tôi mong có dịp đi quan sát các nơi này trong một tương lai

gần đây . [ heo những dư luận quần chúng thì các Trung

tấm này đã mang tai , mang tiếng rất nhiều về việc thâu nhận

học sinh vào lớp 1 mỗi năm . Chúng tôi ng ! i rằng nhân-dip

Dây Bộ G Ýo -dục không nên vì lề nầy, lẽ nọ mà còn duy- tri

những tệ-t.ạng đó .

Chúng tôi đề nghị Chánh- phủ cần phải mở nhiều Trung

tâm kỹ thuật để đào -tạo chuyên- viên , không phải là cao cấp

mà là những chuyên viên trung cấp dề thứ nhất thỏa mãn

nhu cầu muốn lọc, cần học của thanh niên trong xứ , thứ

hai là cung cấp cho nề kỹ nghệ đo ng phôi thai tia chúng ta

nhứt là nền tỷ nghệ hậu chiến những chuyền - viêu hạng trung

để đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xứ sở.

Dù l một học- đường do Phái- bộ Văn-bóa Pháp giao

lại , chúng tôi thiền nghĩ rằng cũng chỉ nên có một chương

trình duy- hút của Bộ cho học-sinh Việt -nam cũng như những

ngoại-kiều đã nhập Việt-tịch học tại những nơi đó mà thôi .

CQ

Làm được như vậy , chúng tôi thấy rằng sẽ thực-tế và

ru- điểm hơn là chúng ta chỉ có một Truyg -tâm kỹ thuật Phú

thọ cố gắng da o tạo một số nhỏ chuyên viên cấp lạc

lông và cô độc , bởi vì tại các nước tiền tiếp nh; ời ta có

quan niệm bể cứ đào tạo được một kỹ sư thì phải đào tạo

kèm theo đó 4 hoặc 5 cán sự trung cấp đề phụ tá cho vị kỹ

sư này thì công việc mới chạy ,

Tiếp đây, chúng tôi xin phép đề cập đến Tông -nha

Thanh-ni . Chúng tôi thấy rằng không phải Tồ g -nha Thanh

niên được chiết - lập chỉ dề co mây đội túc cầu , mấy đội bóng

chuyền , bóng bàn v..v .. mà Tông- nha Thanh-niên với nhiệm

vụ chínhất là phải phục-vụ và hướng dẫn dại-chúng, phải

gây phong trào khỏe cho Thanh-niên , Sinh-vić 1 , Học-sinh ,

phải làm so thanh-niên , sinh -viên , học-sinh ở đất nước này

thấm-nhub 1 được chủ-nghĩa Quốc-gia , tinh -thần khỏe và tinh

thần hiệp - sĩ .
về ngành nông- lâm ngư mục , như quý vị đã biết , xứ

chúng ta là một xứ Đông -nghiệp và có nhiều rừng , nhiều bờ.

biên
1

Chúng tôi thấy rằng về ngành học này, Bộ Giáo dục

chưa có chính sách phát triển đúng mức.

Có như vậy mới đáp ứng được lòng mong mỏi của

nhân-dân à mới làm tròn nhiệm-vụ của mình . Còn nếu Tông

nha Than -niên chỉ là thứ Tồng-nha đặt ra đề dề-cử mấy

Ông bầu Ác đội túc-cầu , bóng chuyền vv.. tại kính thưa

quy-vị . Hi : " g cá-nhân tôi , tôi xin phép nối là nên dẹp Tổng

nha Thanh -niên đi cho đỡ hao tốn công - quỹ thì hơn .Bộ cần phải mở thêm các trường về nông lâm ngư

mục từ trung học đến Đại học, và bộ cũng cần phải làm

thể nào thâu nhận được nhiều học sinh vào học những ngành

này do chúng ta có nhiều chuyên viên trong tương lai .

Cuối cùng , chúng tôi mong mỏi Bộ Văn hóa Giáo -duc

nên tiết -kiảm những sự chi tiêu không cần thiết để dùng tố
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(Vỗ tay)tiền đó cải-thiện được phân vào đời sống của các giáo -chức

Trung và Tiểu-học đang ở mức quá thấp- kém khiến họ không

còn tinh thần để dạy dỗ con em chúng ta . Ố, TO-ĐỨC- HẠNH.

Xin cám ơn toàn thể Quý vị .

O. PHẠM HƯU-GIA

Ngày 20 tháng 11 vừa qua , khi thảo luận về ngân-sách

bổ túc của Bộ Giáo dục,chúng tôi đã có dịp lên đây để góp ý

kiến cùng quý vị về đường lối giáo dục của Bộ Giáo dục . Hôm

nay chúng tôi cũng xin phép được lên đây góp một vài ý kiến

với quý đồr:g việp về ngân- sách 1973 của Bộ này .
Sau khi theo dõi phần trình bày quan- diềm của ủy-ban

Ngân-sá 1 Tài-chánh và ý -tên của quý đồng-viện từ nay giờ,

chúng tôi xin có vài nhận xét sau dây về vấn-đề học bằng

của các sinh -viên du-học và các sinh-việp không được may

mắn phải học ở các Đại-học công và tư trong nước

Kính thưa Quý vị .

Chúng tôi cũng đồng quan điểm với ông Chủ- tịch ủy.

ban Văn-hóa Giáo-dục Hạ-viện , Dân-Điều Huỳnh - ngọc- Anh,

là thật ra Bộ Giáodục không có một chính- sách giáo-dục ,

dặc-biệt là về vấn đề du học .

Trong Bát-8ách năm nay , tại mục 18 , chươn& 602 , Văn

phòng Bộ và N : a Sở Trung-ương nơi diều 5 Bộ Giáo dục

có đề nghị xin gu 1 tỷ bạc đề tài trợ cho tinh vi o du học .

những ủy -bn Ngân -sách, sau khi thảo luận đã tả xén 400

tiện, nella là chỉ còn lại khoảng 600 triệu đề tài trợ 1200

học bổng cho du học sinh . Nếu chúng ta chia đều “on số này

thì mỗi du học sinh được an thưởng trên 450,000$ một năm .

Chúng tôi cũns đồng:ý là phải nhắc lại tại đây khuyến

cáo của Hạ -nghi- việu chúng ta đối với Bộ Giáo-dục trong khi

thảo-luận về ngàn-sách bồ-tác của Bộ Giáo dục năm 1972

rằng đã đến lúc Chánh - phủ phải xét lại vấn- đề nhân-sự điều

hành của Bộ Giáo-dục , bởi chánh-sách của Bộ Giáo-dục, đặc

biệt về du- học cũng như về chánh-sách thi-cử.Thưa quý vị động-viện , hiện nay trong nước chúng ta

có ba Viện Đại học đang họat-động , và hai Viên Đại- học

cộng đồng đang và sắp sửa khai - giảng. Chúng ta còn có thêm

năm Việu Đại-học tự nữa . và năm Viện Đại-học tư này , các

cơ sở được dát với vụ bảo trợ của các đoàn thể , đảng phái ,

tôn - giáo, mà năm Viện Đại -học này thì chi dư rc Chính

phủ tài trợ hàng năm trên dưới 20 triệu , nghĩa là tương

đương với 40 học bổng cho du học sinh .

Hẳn quý vị đã thấy trong ngày 20 tháng 11 vừa qua ,

chúng ta th y có một cái gọi là thông-cáo chung giữa Bộ Giáo

dục và hai ủy-ban Văn hóa Giáo dục Thượng viện vì Hạ

viện về vấn - đề vớt điềm Tú tài II , khóa I.
YC

Thưa Quý Đồng viện,

Trung bình mỗi Việp Đại học tự lập có khoảng trên

3.000 sinh viền ghi da h là ng năm . Chúng tôi xin nêu lên

dây con số 40 du học sinh và con số trên 30,0 ki 1 viên đề

trình cho khoáng đạt thấy tỏ sự cách biệt dãi ng gita hai

giới sinh- viên . Sự cách biệt này đã là đề tài trên luận hết

sức sôi nổi tại diễn đàn Quốc-hội của chúng ta mà chúng

tôi xin miễn lập lại .

Chúng tôi xin nói ngay là trên nguyên-téc chúng tôi không

có điều gì về chi-trích về việc với điểm này của Bộ Giáo

dục đối với các thí -sinh Tú-tài II , khóa I , vì trong tình-trºg

hiện tại của đất nước sinh-viên , học-sinh , đặc biệt là sinh

viên học- sint trong nước , đã góp phần rất nhiều vào CÔNY

cuộc chiến- đấu churg , nếu chúng ta có ban một đặcóân vào

đócho sinh viên, học-sinh thì cũng là một điều mà chúng ta

nên làm. Tuy nhiên , chúng ta chỉ muốn nêu ra ở đây những

điều làm caúng ta suy nghi ,

Các Viện Đại -học trong nước, nhất là các Viện Đại

học tư quả tình hết sức thiếu thốn về tài phương diện , từ

cơ sở, phòng óc , trang bị đến nhân vit : giảng E ấn . Với

kinh phí tài trợ hiện tại của Chính-phủ trì các Vi, 1 Đại-học

tư không tài nào có được một số giác- sư cơ- hi 1 đề đảm

trách vai trò giảng huấn của mình, nhất l sau khi hủ - tướng

Chính-phủ ban hành sắc- fuật tăng phụ cấp cho cá : Giáo-sư

công lập và các Giáosư công- lập Đại học này kỳ ổng được

dạy các trường tư thục nữa .

Việc ti Tú-tài II khóa I đã diễn ra từ mùLg năm tháng

7 năm 1970 và giữa tháng 10 thì , nếu chúng tôi nhớ không

làm , đã có quyết nghị của một số quý-vị Dần-biều yêu-cầu

Bộ Giáo-di. xét , nhưng cho tới 20-11 , tức là tới đúng vào

ngày xét nạ 10-8ách bồ-túc năm 1972 thì chúng ta mới nhận

được thông cáo đó . Đó là một điều làm chúng tôi suy-nghi.

Bây ty chúng tôi xin đi thẳng vào các chươn của

ngân sách Bộ Giáo -dục năm 1973 .

Tuất- iành lời yêu cầu của ông Chủ- tich , những điều

Bà chúng ty xin tu -chính , chúng tôi sẽ xin đề ra bằnữ con

tố vì lý do, thì chắc chắn là quý vị đồng viện lên trước chúng

tôi đã có cp trình bày một cách rõ ràng .

Chính vì vậy , chúng tôi xin có một sự đồng đẳng đại

ngộ cho sinh-vit a mọi giới . Chúng tôi tinh cầu 1 1oáng đại

chấpthuận cho lấy số kin8- phí mà ủy-be n Ngân - sỉ ch và Tài

chánh đa cả giản 400 triệu của du học sinh tron, mục 18 ,

hơi điều 5 của chương 602 dề trợ cấp cho các Viện Đại

học tân lập trºg nước và các Viện đại-học tu nhất là

các Viện đại -học tư chưa có cơ sở đầy đủ . Chúng tôi cũng

không quên ca ngợi sự phân phối và việc làm lợp lý của

ủy ban Ngân-sách và Tài-chánh .

Chúa; tôi xin đề cập đến chương 602 ; Văn- phòng bộ

và Nha Sở Trung-ương .

Trong chương này . Bộ có dự trù ở diều 5 một tỷ bạc

dề cấp học bổng cho du học-sinh Việt-nam tại Agoại- quốc,

chia ra như sau :Chúng tôi ước mong được sự hỗ trợ của khong dại vì

xin chân thành cảm tạ .

- 350 học bổng , mỗi học bổng là 150 my-kim tôi

tháng , gồm có :Kính chào ông Chủ-tịch ,
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100 học bổng của những sinh- viên đã đi du học mà

bộ Gj6o-dục cấp, tức là các học bổng tái lập : 150 mỹ kia,

học-bồng cho các học-sinh , sinh viên trong nước hầu “tránh

phần nào bất-công giữa sinh viên Việt Nam tại ngoại-quốc và

sinh- viên tại Việt-nam.

Và 250 học bổng tấn cấp .
-

O. CHỦ TỊCH.

Chúng tôi xin động-việu tóm tắt .
Đối với các học bổng tấn cấp ủy-ban Ngân-sách Hạ

Nghị- viện dã cắt giảm chỉ còn 100 học bổng.

6. TOĐỨCHẠNH.
Chúng tôi nghĩ là sự cắt giảm của ủy-bag Ngân sách

rất hợp lý vì không lè năm nay chúng ta không cho một du

học sinh nào đi du học với tư cách học bồng quốc gia hay

440 , nhưng nếu chúng ta cho đi quá nhiều thì cũng là một

sự bất công giữa học sinh Việt -nam trong nước và học sinh

ngoại-quốc .

Chúng tôi xin đề- cập tiếp tới chương 641 Tông Nha

Thanh-niên .

Về điểm này, chúng tôi xin khuyến cáo Bộ Giáo-dục , là

chi riêng năm nay chúng ta cấp 100 bọc bồng quốc gia ,

nhưng đến năm 1974 , chúng tôi nghĩ là bộ giáo dục nên

cấp học bổng cho những sinh viên Việt-i8 m đã tốt

nghiệp đại học tại nước nhà ,

Về chương này, chúng tôi không cần nêu lý do, xin giữ

lại một số ngân-khoin , vì những lý do ky quý động - viện lên

diễn đàn trước chúng tôi đã nói thật rõ - rập 3 , Chúng tôi chỉ

xin ủy-bạn vui lòng tu -chính lhi đề nghị cắt 25 090 000$

trong kinh phí dành cấp cho các Hiệp-hội Thề thao và các

đoàn thể thanh-niên tiề-tho tại nước nhà .

Điều này rất lợi ở những điểm sau :

Chúng tôi cũng xin nói ngọy là hôm q3, ki chúng ta

thảo luận và phân---h của Bộ Ngoại giao, có một động- viên

} ên đã nói với khoảng - đa , và công trực Ủy ban đồng ý , là

có những việc Chính phủ không làm được gì các đoàn thờ tư

lại làm đuợc . cũng như có nh " g việc chi Chính-phủ mới làm

được, mà những con thề cá nhân phải bố “ ay.

1 ) Thời- gian du họ; của nhớ ng sinh viên Việt-nam đã

tốt nghiệp đại-học là một thời gian ngắn , như thế , Chính

phủ có thể tiết giản được một số ngoại-tệ .

2) Những sinh viên đã lớn tuổi sẽ ít bị sa ngã khi

ngoại - quốc, cuag như họ đã có sự ràng buộc nhiều với quê

Hương trong những năm chinh chiến.

Chúng tôi lập lại câu đố và xin ủy ban vui lòng tái cấp

25.090.00 $ đồ dùng trợ cấp cho các Hội -Coàn , vì nhiều

hội-Con đã giúp ích rất thiết thực cho thanh -niên cũng như

học-sinh trong những việc mà Chính-phủ không làm được.

3) Bộ Giá g- duo cũng đề ra sự trợ cấp cho 2,738 du

học sinh với định xuất là 50 mỹkim một tháng . Một vài

đồng việc lên trước chúng tôi cũng có đề cập đến con số 2.738

du học sinh , nhưng chúng tôi không hiểu là con số này ở

đâu ra . Theo lời giải thích thì 2.738 hồ sơ được trợ cấp

này là hồ sơ của con em quân nhân , công chức Lghèo .

Chương sau cùng mà chúng tôi muốn đề-cập tới là

chương 6 + 2 : Nga Sinh-Hoạt Học đường .

Những lý do mà chúng tôi xin duy - trì Chương này. quý

động- việu đã nói hết rồi , vì thế , chúng tôi chỉ xin vắn-tắt mà

thôi . Th ra dề đồi-phó với tình -trạng sv dọa của một số

bot-tinh và sinh -viên chúng ta vì tiêm -phế m nép sống đồ;

truy của Âu - tây ít nhiều nºn Bộ Giáo dục đã có một cơ.

quan là Nhà Sinh hoạt Học- đườns.
5

Tuy nhiên, qua cuộc tiếp xúc với ông Tổng -trưởng Giáo

dục khi ông ra tình bày trước ủy ban Vănhóa Giáo -dục Hạ

nghị viện , cũng như qua cuộc tiếp xúc riêng tư của chúng tôi

chúng tôi được biết là hiện tại số 4.000 sinh viên mà Bộ

Giáo dục trợ cấp đồng đều trong năm vừa qua mà chúng ta

vừa biểu quyết chấp thuận ngày 20 thì chỉ có 38% con quân

nhân , công- chức.

Nha này có nhiệm- vu là soan -thảo các chương-trình đào

tạo và cuyen -hóa giáo-chức giảng huấn về môn sinh hoạt

học-đường trong chương-trình trºng tiểu học cũng như đại

học. Điền quan- tiọng nhất của Nha này là góp phần hướng

dẫn công dân giáo dục, đức- dục trong học -đường.

Chúng tôi chiết tính từ tỷ lệ đó thì chỉ có khoảng 1.500

tinh viên thuộc thành phần con quân nhân , công sức. Vì vậy

chúng tôi đề nghị là chúng ta chi trợ cấp :) my kim

mối tháng cho 500 sinh viên ,bởi vì 1.500 sir viên đó là

con quân-nhân công-chức cũng như tư chức ngEèo .

Chúng tôi nghi rằng điều này . Tông Nhã Thanh -nien

không thì làm đượu, mà chỉ có Nha Sinh hoạt Học- đườnz

mà hầu hết nhân-Bộ đều là quý vị giáo -chức mới có thể làm

được nh ng công- tác đó . Do đó nếu ủy-b quyết -định cáp

nhập No 1 Sinh hoạt Học-đường vào Tông Như Thanh-pian

thì theo chúng tôi nghĩ , điều này chẳng như g không có lợi

mà còn có hại về sau .

Tổng kết lại , 60 ) . ( 02,0 10 $ mà ủy ban N in-sách Hạ

nghị viện đã chuẩn cấp cho Bộ Giáo - dục đề cấp học bổng cho

sinh- viên họp-sinh du học tại ngoại quốc , chúng tôi xin giữ

nguyên chỉ có thay vào con số là thay vì 1.0 ( + ) học bổng

với 75 my-kim một định xuất , chúng tôi xin đề nghị 1,500

học bổng với 50 mỹ kim để đáp ứng đúng với nhu cầu con

quân nhân, công- chức cũng như tư chức nghèo .

và kết luận , chúng tôi thỉnh-cầu ủy- bºm xét lại những

tu - chính của chúng tôi . Xin kính chào ông Chủ tịch và quý

đồng-viện .

Ô. DƯƠNG -MINH -KÍNH..

Chúng tôi xin góp một vài ý -kiếa cụ- thề về Mục 18.

Về pian - khoản 400 000.000$ mà ủy-ban Ngân-sách đã

cắt giảm , chúng tôi cũng đồng quan-diêm với x t số quý-vị

lên đây, nhất là Dân-Điều Phạm-hữu-Gia là xin iy -ban Ngân

sách Hạ-nk hị- viện dùng ngân khoản 400.000.000 $ này đề

cấp cho các Viện Đại-học công. tư , cũng như là cấp thêm

Bi từ dưới lên tiến , chúng tôi dồn - giữ lại Chương

642 , Nga Sinh-boạt Học-đường . Lý do mà ủy -ban đưa ra khi
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đề nghị cấp nhập Chương 642 và chương 641 là ngân-ich

sẽ tiết giảm được 34.000.000$ về lượng đồng nhân viên.

- Về vấn đề Bi- lọc , chúng tôi đồng ý là nên dàn

ra khoảng 300,000,000$ đề yếm-trợ cho các Viện Đại-học

Cộng-đồng , Duyền - hải cũng như Tiền -gian , vì đó là những

Viện Đại -học mới bắt đầu thap - lập .
Tuy nhiên , nếu Nha này có giải -tán chăng nữa thì tổ

lương dàn cho các giới-chức cũng vẫn phải trả như thường,

nghia la vẫn phải đưa họ về các Nha Trung-học . Tóm lại ,

chúng ta không thể cắt được và chúng ta không thể sáp nhập

vào Top - nha Thanh-niệu được.

Nếu chúng ta bắt đầu bằng những bước tốt ti về 180

chúng ta mới củng-cố , phát-triền được một cách bon- hảo,

còn nỗu chúng ta bắt đầu quá yếu kém thì chắc-chia về sau

chúng ta không thể nào gặt-hái được kết quả tốt đẹp.

Sáp nhập Nha Sinh-Hoạt Học- đường vào Tông-nha Thanh

hiệp còn khó hiểu hơn là sáp nhập Cục Quân -y vào Bộ Y.

tế . Chúng tôi xin nói vắn- tắt như vậy , và chúng tôi xin giữ

lại kinh -phí 34,000,000$ trong Chương 642 .

Chú g tôi đã có dịp đi quan-sát hại Viện Đại-học đó

trong phố 18 ngày gần đây với tư-cách là Ủy viên của Văn

hóa Giáo dục, và chúng tôi thấy rằng thuộcầu phát-triềa các

Viện Đại -học đó quả là cần thiết .

Về chương 641 : Tông Nha thanh niên , chúng tôi

đồng ý nên duy trì con số 40.090.00 3$ ở đều 51-59.

Chúng tôi có tiếc rằng chúng ta không đủ ngân khoản và

cấp thêm nữa , chớ nếu có thể chúng ta nên cấp thêm cho

điều này hơi là cắt giảm .

Chúng tôi cũng đồng ý là cần phải yếm-trợ cho các

trường Đại- học tự , vì thật ra ngày nay , với số sinh-viên là

15.000 tại Đại-học Văn-thoa Saigon , 17.000 tại Đại-học

Luật-khov Saigon , bạn đồng- viện Dương -thanh - Tồa có nói

rằng các Đại-học tư rất cần thiết và Chính-phu cầu đãi -rgb

các đoàn-thề tôn-giáo hay chính-trị dà thiết lập các trường

Dai-họcir.
Vì vậy chúng tôi xin ty bạn nên giữ nguya kinh phí

40 090,000$ được dự liệu ở điều 51-59 đề trợ cấp cho

các đoàn thể thanh niên .

Bởi với chương 602 , vấn đề quan trọng n'ứt là vấn

đồ du học đã được quý đồng viện thảo luận kỷ vì chúng ta

vẫn thường cho Bộ giáo dục không có chính sách hợp lý về

du học.

Chúng tôi không muốn dùng chữ “ dãi-ngộ ” , nhưng thật

ra Chính -phủ có trách-nhiệm giúp đỡ các trường Đại-học

đó , vì Chính -phủ đã không lo lắng rồi cho tất cả các sinh

viên , và các đoàn thể tôn giáo, chính- trị da kề vai gánh lấy

một phần trách nhiệm trong việc đào-tạo các sinh - vien.

Vậy , trách-nhiệm và bồn - phận của Chính-phủ là phi

yếm-trợ chứ không phải là đãi-ngộ .Thưa quý vị , năm 1972 có hơn 6.000 du học sinh ,

trong số đó , hơn 2.000 du học sinh đã tự ý không xin trợ

cấp vì thuộc thành phần con nhà giàu có , còn lại hơn 3.300

sinh viên đã lập tất cả các thủ tục cần thiết chứ 78 minh gia

cảnh là con quân nhân , công chức có đồng lương cố định và

thiểu kém nên đã được Chính phủ trợ cấp cho một học bổng

Tóm lại , chúng tôi xin đồng ý với quý vị dành

500.000.000 $ và yếm -trợ cho các Viện Đại -học Cộng đồn

Duyên-hải và Tiền Giang cùng các Đại-học tư . Còn lại số

tiền cắt là 195.91.000 $ , chúng tôi xin đặt quý vị trước

lương tâm của quý vị .

Đến năm 1973 , nếu chúng ta có giảm bớt thành phần

được trợ cấp , chúng tôi xin đề nghị không nên giảm bớt

một cách quá đáng mà bây giảm từ từ , nghĩa là thay vì chúng

ta chỉ trợ cấp cho 1.200 sinh viên , chúng tôi đề nghị là thay

vì cắt 400.000.000 $ như ủy ban đề nghị , chúng tôi đề nghị

cắt 200 000.000 mà thôi đề tăng con số sinh viên được

hưởng trợ cấp .

Chúng tôi được biết là năm nay tô - tài phần là thế

chót . Có nhiều vị Dân- biều và Nghịcoi đã can-thiệp xin cho

các học -sinh thi 3 ú-tài II được với 8 điềm, vớ7 điểm ,

với trước , vớt sau . Thật ra , thực-tế đã chứng-minh rằng

95% học -sinh trường công đã đậu Tú tài II kỳ vừa qua.

Và lẽ dĩ nhiên , năm 1974 chúng ta sẽ giảm bớt số người

được thụ hưởng , và dần dần chúng ta sẽ đi đến kế hoạch

là sẻ chi trợ cấp những khi nào thật cần thiết . Có như vậy,

thì về phía quần chúng, phía sinh viên mới có thời gian

chuẩn bị , và về phía chúng ta cũng chứng tỏ rằng chúng ta

cắt giảm theo nguyên tắc và có chính sách chứ chúng ta

không vì tình cảm hay vì bất cứ chuyện vì khác mà cắt giảm.

Phần đông các thí sinh thi rớt là những học-sinh của

các trường tư. Học sinh lớp 12 tại các trường tư sở-dt bị

rất nhiều là vì lớp không đủ Giáo-Sự , hoặc là lớp học quá

đông , không thể Bio dạy dỗ các học-sinh có kết-quả dược.

Vậy , nếu quý vị không giúp mở thêm các lớp 12 13 lớp

chỉ có trường công mới có thể đảm-nhiệm được vì có đầy

đủ Giáo- sur thì tôi nghĩ rằng đến sang năm , khi kỳ thi Tú

tài II mở ra , lại sẽ có rất nhiều Nghị -si , Dân-hiều xin vớt

7 điểm , 6 điểm.

Chúng tôi cũng xin đề nghị là sau khi cắt xén , thì đối

với số tiền còn lại , chúng tôi đồng ý với một số quý vị là

không nên cắt thêm vì ngốn sách của Bộ giáo dục với 26 tỷ .

chiếm một tỷ lệ là 5,6% của tổng số ngân sách quốc gia

đã là một tỷ lệ quá yếu kém , chúng ta không nên giảm bớt

mà nên lợi dụng cơ hội xét ngân sách đề ảnh hưởng đến

chính sách của Bộ giáo dục ,

eDo đó cái nhân -đức của chúng ta c răng trẻ bị nghi

ngờ ; ngTrời ta có thể nói rằng chúng ta có con cháu thiếu

1 hay 2 đền, đúng vào cái điện được với đó , và như vậy

vô - ình cúng ta đã phá-koại nền giáo-dục nước nhà.

:Có hai vấn-đề được đặt ra : Vấn-đề Đại-} ọc và vấn

đề Trung- họ (nếu không nói gồm tất cả Tiêu . + ọc , nhưng

chắc-chắn , chúng ta không thể ôm-dồn cả Tiểu học trong

lúc này ) .

Với những lẻ trên , thay vì xin vớt đềm vào cuối năm ,

chúng tôi đề nghị nên mở thêm lớp 12 đề cho các học-sinh

vào học . Như vậy , chúng ta có thể nâng được tỷ -số đậu lụa

thêm và duy - trì được giá - trị của bảng-cấp .
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Ố, CHỦ-TICHvà kết -lua, chúng tôi đề nghị chúng ta nên dành số

còn lại 195.910.00 $ cho Chương 607 tức là Chươ58

thuộc về Nhi Trung-học và các trường Trung học để chỉ

mở lớp 12 , chuẩa - b cho niên-khóa 1973, 1974 mà thôi .
Kính thưa Quý đồng việt ,

6. VƯƠNG-SON-THONG
Ông Tông Thơ-ký Khối Độc- lập nên điều 113 Nội

quy xin Viện tiện -quyết . Chúng tôi xin đưa dề nghị này ra

đề Việu quyết định .

Kính thưa ông Chủ tịch ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Quý đồng viện nào chấp thuận ngưng thảo luận và biểu

quyết , xin giơ tay .

Tôi xin phép được tóm tắt một đôi hàng như sau :

56 vị chấp thuận.Thứ nhứt , việc dài-thọ 1.100.000.000$ cho việc

du- học, và 500.000.000$ cho 3.500.000 học-sinh và sinh

via tại quốc-Hội đã chứng tỏ Bộ thiếu chính-sách giáo dụG.

Thưa quý vị , việc cấp 300 học bổng của nguyên Thứ

Trưởng Nguyễn- danh- Hà là một hành-vi tham-nhung , ăn

tiền của những thanh niên trốn quân-dich .

Như vậy , chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt phần thảo .

luận và xin trao lời cho ủy-ban đúc kết .

O. TRƯỜNGNHƯTHIỀM (Thuyết-trình-Việt ) . -

Kính thưa quý vị . chúng tôi phả -đối Giám -sat- viện vì

các quyết-định của Viện này không phùhợp với sắc- luật

hiện tại , theo đó tham nhũng 1.000,00 $ có thể bị phạt

tử hình. Vậy thì tại sao đối với vụ 30 ) du-học-sinh xuất

ngoại bất hợp-lệ, Giám - skt - việu chi ngưng chức các viên

chức có trách nhiệm và cấm không được giữ chức-vụ nào

khác trong Chigh-phủ trong thời -hạn 5 năm ?

Chúng tôi xin trình đọc tất cả những ý-kiến tu -chính

của quý đồng viện trước khi chúng tôi đi đến phần trình-bày

đề-nghị của ủy-ban chúng tôi . Chúng tôi cũng xin quý đồng

viện , nếu trong phần đúc- kết của chúng tôi có thiếu sót , xin

quý vị thông-báo cho .

Vy, thử hỏi quyết-định này có bất công hay không ?

Chúng tôi yêu cầu Giám-sat-viện và cơ-quan hữu -trách hay

điều-tra nhanh -chống dể sớm đưa ông Nguyễn-danh-Bàn và

bè lũ ra Tòa đền tội xứng-dáng.

Tu -chính-án thứ nhất của đồng- việu Huỳnh-ngọc- Anh ,

liên quan đến Mục 18. Chương 602 , điều 5 nhằm tăng thêm

500 học bổng 75 my-kim , nghĩa là gia tăng 202.500.000 $.

Đối với Chương 641 , điều 3 Dân -biềa Huỳnh-ngọc

Anh đề nghị : giữ kinh-phí là 200.000.000$ thay vì

150.000.000$ .
Về ngân - ích Bộ Giáo dục, chúng tôi xin ủy-ban không

nên cắt thêm một nhân-khoin nào khác vì sinh- viên và học

sinh ở Việt-nam da quí nhiều rồi . Chúng tôi cũng yêu- cầu

khuya-cáo Bộ Giáo dục phải có một đường- lãi tô - iệt về

du -học, và về nhân sự , thay đổi những hành-vi mờộám .

Chúng tôi xin dứt lời và xin cám ơn ông Chủ tịch cùng quý

đồng- việt

Về điều 5 , đề nghị giữ nguyên-thủy tinh-phí là

40.090.000$ .

m

Tu-chia - án thứ hai của đồag-viện Trần - văn- Sơn, dề.

nghị trong 60 0.0 10.000 $ dành riêng cho phần học-bông nên

cắt thêm 300.000.000$ để chuyển qua trợ-cấp cho các trường

quốc-uội . Đối với chương 602 , điều 7 , đồng-viện Trần-văn

Sơn đề nghị thêm 200.000.000$ đề xây-cất các Viện Bi

học Nha -trang và Tiền-giaug .

( vỗ tay )

6. CHỦ-TỊCH.

Kính mời ông Tông Thơ-ký Khối Độc-lập.

O. TÔ-ĐỨC-HẠNH (Tổng-Thơ-ký Khối Độc-lạp ) .

Chương 642 , động viên xin giữ nguyên ngân khoản của

Nha Sinh- hoạt học đường là 106.000.000 $, nghĩa là lấy

lại 72.000.000 $ mà ủy -ban đề nghị chuyền sang Tồng Nha

Thanh-niên và lấy lại luôn phần kinh - phí lương bồng là

34,000.000$

Kính thư ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý vị ,

Về chương 617 , đồng viện cũng đề nghị cắt giảm

30.000.000 $ của Hải-học- Viện Nha-trang .

Chúp ta đã thảo - luận về Mục 18 suốt 3 giờ đồng

hồ rồi , vì chúng tôi cũng thấy có rất nhiều quý đồng -viện

lên đây góp ý kiếa. Các ý-kiến của quý vị đã thể- hiện đầy

đủ các quan-diềm của Khối , Nhóm , trong Hạ nghị-viện .

Tổng quát , đồng viện Trần•văn-Sơn xin đề nghị gia

tăng 24 000 000$ kèm theo một khuyến cáo đối với Bộ

Giáordục. Chúng tôi đã có nguyên văn bản khuyến cáo và

sẽ trình đọc sau .

Chúng tôi cũng xin thành-thật cáo-lối cùng một số quý

vị đồng - việu có ghi tên mà chưa được lên diễn-dàn . Chiếu

điều 113 , khoản 2 Nội -quy , chúng tôi kính yều- cầu ông

Chủ-tich cho ngưng thảo luận về biểu-quyết.

Tu-chính- án thứ ba của dòng viện Huỳnh-ngọc- Dieuđồng

gồm những điểm sau :

1 ) Duy-trì Nha Sinh- hoa học -đưỞ ng .

6
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2) Chươnz 607, Nha Trung học và cc Trường Trung

lọc : xin đi nhị cấp thêm 400.000.000$ độ xây cất trường .

6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Nen-xách

Tài-chánh ) .

3) Cấp 200.000.000 $ cho lai Viện Đại - học Duyên -

ải và Tin- giang.

Trước khi đưa ra những ty chính án đối với một số dò

nghị của quý vị đồng biện phát biểu tại diễn đàn này , chúng

tôi cũng xin thưa trình diễn tiến và ý kiến tại ủy- ban liên

quan đến vấn đệ học bổng mà một số quý đồng việt dã nêu lên .

Tu-chính-án thứ tư của đồng việu Dương-thanh-Tồn

Hồm các diện

1 ) Thay vì trợ-cắp cho 1000 sinh-viên , đồng- viện đề .

thị trợ-cấp cho 2000 sinh-vien .

Kinh phí nguyên thủy mà Bộ Giáo dục đề nghị sử dụng

là 1 tỷ bạc đề cấp 100 học bổng cho những người từ trước

đã được hưởng học bổng 100 mỳ-kia (ngày nay tăng lên là

150 mỹ tim mỏi tháng ) . cấp 350 học bổng mới trong năm

nay với định xuất là 150 mỳ-kim một tháng , và 2,231 học

bồng 50 mỹ kim, Tổng số tiền tính ra tiền Viọt -a3m theo

hối xuất mới là 1 tỷ bạc.

m
2) Không cắt xén binh-phí của Tồng Nhu Thap -niên

v Nha Sinh- hoạt lọc đườna, không sát nhập nhà này vào

Tôn Nha Thanh-nien . Tăng thêm 400 000.000 $ cho các

Đại-học tư.
Nhận định rằng đối với học bồng quốc -gia từ trước tới

nay da dược cấp phát , Bộ Giáo-dục đề nghị tặng học bồn

len 150 mỹ tim mỗi tháng là một đề nghị xác đớn vì

chúng tôi ước mong khoáng đại Hạ -ngai -việc sẻ chấp thuận .
Thứ năm , động viện Trần-dinh -Ngọc ủng hộ ý kiến củk

ty-ban về vấn đề cấp lọc- bồn : Ngoài ra dông việc còn đều

nghị chi nên cho nhang sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân đi

du học.

Tu -chinh-ha thứ tấu của động viện Phạm-hu. Cia , đón

đồng ý - kiến của ủy-ban về vấn đề học bổng và đề nghị dùng

400 triệu da cắt giảm của du học sinh và trợ cấp cho các

đại học trong nước .

Đối với việc cấp 350 học bổng mới với định - xuất 150

mỹ kia một tháng , Ủy ban chúng tôi nhận thấy đây là một

cơ-hội cho những nhân- viên điều- khiển Bộ Quốc-gia Giáo

dục tác oai , tác quối, đem tiền Quốc- tia phung-phí một cách

va-y-thức vì tổng số học-sinh vừa đậu bằng Tú-tài Việt -nam

và Tú - tài Pháp hội đủ điều kiện học lực và tuồi-tốc độ

được học bổng du học không thể lên quá 100 người , trong

khi đó , các Quốc-gia bạn đã tặng cho chúng ta hơn 200

học bổng , thì số học- bông mà Bộ Quốc-Gia Giáo-dục muốn

đưa những sinh -viên ra ngoại quốc học miễn-phí chi lên tối

đa là 100 học bổng mà thôi .

Tu chính -án thứ 1 của bạn đồng việt Tô-déc - Hạnh

liên quan đến các chươnu sau đây :

.

Chương 602, văn phòng Bộ và Nha Sở trung-ương :

ủng hộ đề nghị cắt xét về du học-sinh của ủy-ban , nhưng

thay vì cấp 1.000 học bồng với 75 mỹ-kim , bạn đề-pghị cấp

J500 lọc bồa với 50 mỳ-kim . Ngoài ra , dùng số kinh-phí

cắt giảm 400 triệu về du học và cấp cho các Đại -học ở

Vifi-nim .

Chương 641 : xin tái cấp 25.090.000 $ cho các hội

dolo .

Do đó , nếu chấp thuận cho Bộ Quốc- gia Giáo -dục có

350 học-bồng là chấp thuận cho Bộ Quốc- gi . Giáo-dục có

thêm 250 học-bồng để Bộ bar , ban phước một cách vô

ý thức . Cho nên Ủy-baa đã đề nghị cắt bỏ 250 học bổng đó.

Bộ Quốc gia Giáo -dục cũng đề nghị cấp 2.231 học

bồng với định xuất 50 mỹ kim một thang cho tới khi nào

những sinh viên đó mấn học kỳ ở ngoại quốc , viba là số

tiền hơn 600 triệu trong năm 1973 này sẽ còn chi-tiêu dài

dài tới năm 1975 với chấm dứt .

Chươez 642 : xin duy trì Nha sinh hoạt học đường.

Ý-kiến thứ tán của đồa viện Dương-minh -Kính gồm

nang diem :

1 ) Duy trì Nhà sinh hoạt lọc đường .

Học bổng 50 mỹ -tim này chỉ là một hình thức trá hình

của trợ cấp 40 mỳ-kim một tháng mà Hạ Nghi- viện đã có

dịp tàio - luận kỹ lưỡng tron ngày 20 tháng 11 vừa qua ,

và nhận định rằng nếu cho người ta một số tiền 50 tỷ-kia

hằng tháng thì chẳng giúp ích gì cho những nhà nghèo thực

sự mà còn ở Egoại quốc học giỏi và cố tình học , vì nếu cho

họ 50 tỷ kim thì trình họ phải chuyện ngôn thêm 100

Tỷ-kim một tháng nữa , với lối-euất hiện hữu số tiền chuyên

ngân hàng tháng này phải lên tới 45 ngàn .

2) Duy trì kinh phí 40,092,00 $ của Chương 641 .

3) Về Chương 60 2 , đối với du học sinh , chi nền cát

tồn : số kinh - phí là 200 triệu thay vì cát 400 triệu . Những

kinh phí cắt xén sẽ được dùng để trợ cấp cho các viện đại

học Tin- giang và Duyên hải .

4) Đối với chương 617 , những kinh phí đã cắt giảm

dược , đồng-viện Dương- minh - Kính đề nghị dừng đề mở thêm

các lớp 12 .

Như vậy , thử hỏi có bao nhiêu người nghèo ở tại Việt

Nam nầy có đủ phương tiện gởi cho một đứa con học tại

ngoại quốc 45,000 $ một tháng 3 Cấp 50 mỹ-kim là chỉ giúp

đỡ cho giới trung -lưu , hàng giàu mới có phương -tiện để

gởi thêm 45.000 $ cho con ở Ngoại-quốc .

Tu chính cuối cùng là của đồng viện Vương-đơn

Thông nhằm ủng hộ hoàn toàn sự cắt xén của ủy- ban về kinh

phí trợ cấp cho du học sinh . Vì đề nghị của đồng viện Vương

HƠa Thông liên quan đếa nỹuyên Thứ Trưởar Nauyền- danh

ĐAn , chúng tôi sẽ đúc kết trong phần khuyến cáo của chúng tôi .

Ủy-ban nhận định cần phải giúp đỡ những sinh viên ưu

tú ở ngoại quốc một cách thiết thực hơn , mộtcách lựa chọn

dàng hoàng là phải cấp cho họ 75 tỷ -kim một tháng , đề nếu

họ tiện tặng thì gia đình họ chỉ cần chuyên ngôn một số tiền
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20.000$ như cú để họ có đủ số tiền 120 Tỷ - kim ở ngoại

quốc để tiêu xài và tiếp tục ăn học .

ra trình bày trước ủy ban, chúng tôi có hỏi với số tiữa

200.000.000 $ đó , quý vị đã cất được bao nhiêu trường

học và cất tại đâu ?

Thưa Quý vị ,

Một phái đoàn tất hùng-hậu gồm 5 vị . từ cấp dieu

thiền tới cấp thực hành của Bộ Giáo-dục dã khổng có ai

biết số tiền 200.000.000$ đó được sử dụng vào việc no.

Cho nên , nếu chúng ta cấp số tiền 200 000.000$ ở khoản

này , chúng ta phải theo dõi và buộc họ không được du di

kinh-phí đó đề chuyến tham tiền - ngoại-quốc cho các con

ông , cháu cha .

Bộ Quốc-gia Giáo- dạº dê-nghụ trợ cấp cho 2231 du học

vinh là vì hiện thời Bộ có trong tay 2.231 hồ trơ xin được

cấp học-bồng. Bộ không hề sạn lọc , không hề có một tiêu

chuần dà lựa chọn , cho nên trong tinh thần tiễn kiệm ngân

khoản Quốc-gia và nhất là sử dụng đồng đều tiền bạc của

chính phủ đối với như BK sinh-vien du học tại ngoại -quốc và

thành-phần đông đảo học sinh , sinh viên đang học trong nước ,

nếu chúng tu dề y nguyên thủy sản khoản 1 tỷ bạc mà Bộ

Giáo-dục đầu tư cho 2.000 sinh-viên tại ngoại quốc , trong

khi đối với các Viện đại -học tại Việt-nam chúng tôi xin nói

tất cả Viên Đại-học tại Việt-nam , công cũng như Tư - bº

Quốc-gia Giáo dục không đầu tư đến 1 tỷ bạc , thì làm sao

có sự đồng đẳng dối xử giữa 60.000 sinh viên ở tại Việt

nu với 2.000 sinh viên lại ngoại -quốc ?

(vo tay )

Tóm lại , chúnẼ tôi xin đề nghị . Nếu khoáng- dai Hạ

ngai -viện chấp thuận thì gia thực sự theo dõi sự thi hành

Bán- cách này .

Riêng 200.000.000$ dư thừa trong việc cắt

400.000.000$ , chúng tôi xin đề-nghị khoáng - doi Ha-phi

viện chấp thuận dựa 100.000.000 $ nữ điều 5, cười

607 : Nho Trung-học và các trường Trung học.

Con số tiền chưa bằng nhau ; nếu lấy chia đầu người

thì sự chênh lệch còn không thể nào tưởng tượng được . Cho

nên , ủy-baa đã thảo luận rộng rãi và vấn đề này và chỉ dề-

nghị cấp 1.000 học bổng với dạng xuất 75 Tỷ- kim một tháng

dề cho những người được hưởng học bổng , thực sự được

cấp phương tiện học hỏi , và những người nghèo được thực

sự giúp đỡ , còn hơn là giúp đỡ một cách đồng đều và một

cách vô ý thức, và bó buộc Bộ Giáo dục phải có tiêu chuẩn

có tài , chọn lựa một cách đúng đắn , những người nào đáng

được hưởng lọc bồng thì mới cấp còn không , họ cứ việc lấy

tiền của cha mẹ họ mà ăn học, không thể nào bắt Quốc-gia

đài thọ chi phí quá nặng về lọ ung dunt uống tại ngoại-quốc .

Điều 5 trước đây dị dự trù một ban -khoản làđã ngân

10.000.000$ dề cấp học bổng cho học sinh Trung học trên

toàn quốc, nếu Aay tăng cường thêm số tiền 100.000.000$

này thì chúng ta sẽ được một ngân khoản là 170.000.000$

đề cấp học bổnợ cho các học-sinh Trun -học.

( Vỏ tay )

Do đó, ủy-ban chúng tôi rất tiếc là không thể tu-cha

theo đề-nghị mà một số quý đồng- viện dã dưa lên là tăng sĩ

số được hưởng học-bồng lên tới 1.500 học bổng tức chi

phí thêm 200.000.000 $ nữa trong số 600* 600.000 $ mà ủy

ban da de- aghi .

Nhưng số tiền 100 triệu năy không được du di qua

Chương 602 dề cấp thêm học bổng cho các du học sinh ,

mà chúng tôi xin quý vị nhớ rõ là chi dùng để tăng cườn :

thêm với 70 triệu cú phim cấp học bổng cho học -sinh Tuy

học trên toàn -quốc.

1

Tuy -nhiên , trong số tiền tỷ bạc mà ủy -ban đề nghị

cắt xén hơn 400.0.0.0 0% về học- bồng, chúng tôi không

quan -niệm đó là sự tiết kiệm . Ủy ban chúng tôi đề nghị phân

phối lại số 400.000.00 0$ đó, nhất là cho học sinh , sinh

viên ở tại Việt - nam , ở những cơ sở khô®g được Bộ Quốc

gia Giáo dục ngó trang tới , coi như con ghẻ vì ở tại Việt

Nam.

Về Chương 68, ở diều 5 , Bộ Quốc-gia Giko-duc di

dự trù một số tiền là 35.000.000$ đề cấp học bổng cho

tất cả các trường tiểu học trên toàn quốc .

Chúng tôi xin quý vị vui lòng chấp thuận de số 100

triệu còn lại tăng cường cho 35 triệu lầy, và như vậy điều

5 chương 608 vẻ có một ngán khoản là 135 triệu thg

35 triệu thư Bộ Quốc -gia Giáo dục đề nghị.
1

Trong số 400.000.0005 do , ủy -bau chúng tôi xin dc.

nghị để 200.000.000 $ tại điều 5. Chương 602, nhưng với

sự quy-định rõ ràng là trên số 63.000.000 $ mà Bộ Quốc

gia Giáo dục dự-trù cấp cho các Viện Đại-học tư ở tại

Việt-nam , phải cấp thêm một số tiền 200.000.000 $ đó nữa ,

200.000.000 $ này phải đề cấp cho các Viện Đại-học ở

Việt-nam , tư cũng như công :

( Vỗ tay )

Như vậy , số tiền mà ủy ban da dề nghị khoáng -di Hạ

nghị viện cắt bỏ trong kinh -phí dành rểm trợ cho các du học

sinh tại B&oại -quốc là 400 triệu đó sẽ được phân chia như

sau :

Trong trường hợp khoáng- dai Hạ nghị -viện chấp thuận

quan-điểm đó , chúng tôi xin lưu ý quý đồng việt là đối với

Bộ Quốc- gia Giáo dục. chú88 ta cần phải thận trọng , vì

nhún việc đi qua bó buộc chúng ta phải thận trọng trong

năm tới .

- 200 triệu dùng để trợ-cấp cho các Viện-đại-học hiện

hữu : Viện Đại - học Tiền -giang , Viện Đại-học Duyen-lii .

Viện Đại-học Hòa- hảo Cao-đài Viện Đại-học VỊg - lạnh

Viện Đại- Eọc Đà-lạt , là nhữn : Viện Đại-học chưa bao giờ

được Bộ Giáo dục ngó-ngàng và yên-trợ đúng mức.

Nếu quý vị đồng vệu đồng ý cấp số tiền 200.000.000 $

đó thì chúng ta cần phải kiểm soát sự chi tiêu . Năm 1972 ,

Quốc-hội đã cấp cho Bộ Quốc-gia Giáo dục một số tiền là

200.000.000 $ để cất trường học ở tại các tỉnh , nhưng khi (Vo tay)
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- 100 triệu để được surf đường vào điều 5 chương

607 đề cấp học bổng cho các học sinh trung-học .

Thứ hai : Thực thi chương-trình sinh-hoạt học đường

như đã được quan- niệm , phát-triềa thể chất và tinh -thần của

sinh- viên học-sinh ,

-
100 triệu đề tăng cường cho điều 5 chương 608 và

cấp cho các em học-sinh tiểu -học.
Thứ ba : bớt tiệcấp cho du học-sinh đã dành nhân

khoản cấp học- bổng cho sinhviên và học- sinh trong nước.

O. CHỦ-TỊCH. -

Đối với Chương 64 : Tình Nha Thanh- niên, tiề-theo

de- nghị của bạn đồng viện Huỳnh-ngọc- Anh , Chủ-tich ủy

ban Vănhóa Giáordục Hạ-nghi -việp , chúng tôi xin yêu-cầu

khoáng- dại Hạ- nghi-viện tái lập kính-phí 25.090.000$ đề

cấp cho các Hiệp-hội thanh-nien .

Thuyết -tình - viên vừa trình đọc trước khoáng - đại khuyến

cáo của đồng-viện Trần -văn - Sơn, chúng tôi xin đưa câu hỏi

đề quý đồng-viện bieu - quyết,

Cũng thể theo ý kiến của một số dòng đồng viện đã phát

biểu tại diện-đàn chúng tôi xin tái lập kinh-phí 106 triệu ở

chương 642 là Nha Sinh hoạt học đường. Như vậy, Nha

này sẽ tách rời với đồng Nha Thanh-niên và sẽ tái lập 100 %

kinh-phí .

Quý đồng-viện nào chấp-thuận bản thuyền -cao do đồng

viện Trần-văn -Sơn đề nghị, xin giơ tay.

56 vị chấp thuận

(V. tay)

Sau khi đã tu -chính, tồng số tiền ở tại Mục 18 : Như vậy , khuyếa-cáo này đã được chấp-thuận .

Bây giờ, chúng tôi xin trao lời cho ủy-ban tiep-tuc

phúc- trình trước khoáug-đại Mục kế tiếp :

Bộ Gio dục sẽ là 25.804.090.000$ . Chúnk tôi khần

khoản xin khoáng-dại Hạ-nghi - việc chấp-thuận đề- ghị tu

chính của ủy-ban chúng tôi sau khi chúng tôi đã được nghe

nhiều ý ki £ n phát biểu tại diễn đàn này . . HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch Ủy- ban Ngân - sách

Tài-chánh).–

(Vỗ tay)

6. CHỦ-TICH

Chang tôi xin trình với ông Chủ-tich va quý vị đồng:

viện rõ là ba Khối : Độc- lập , Cộng-hòa và Dân -quyền có

chuyển đến chúng tôi một bản khuyến-cáo đối với Bộ Giáo

dục, nhưng không có lên diễn đàn ; bởi vì quý bạn đồn hiệp

đã lên quá đôn cho nên đại- diện ba khối đó không đưa t

khuyến- cáo tại diễn-dàn mà chỉ yêu-cầu ủy ban chúng tôi

trình ra khoáng-dại dè biểu-quyết.

Qua lời tình-bày của ông Chủ -tịch ủy-ban , quan điểm

của ủy-ban đã được tu -chính thể theo lời yêu-cầu của một

số đông các bạn đồng-viện phát-hiều ý kiến tại diện - đàn . Bây

giờ , chúng tôi xin đưa ýkiến tu - chính của ủy ban ta đã

khoáng-đại quyet -định,a Chúng tôi xin trình-dọc khuyến-cáo đó.

Khuyếncáo Bộ Quốc-gia Giáo-dge .Quý đồng-viện nào chấp-thuập kinh-phí 25.804.090.000$

dành cho Mục 18 : Bộ Giáo dục xin giơ tay.

1 ) Bộ Giáo dục cần có một chính-sách Giáo-dục dài hạn ,

chấm dứt những biện pháp cấp thời , mị dân , phương mại

đến giá trị của nền giáo dục quốc gia .

71 vị chấp-thuận

2) Bộ Giáo dục phải xét lại chính-sách du lọc, đã

chương trình đào tạo chuyền viên cao cấp tại ngoại quốc đáp

ứng thiết thực nhu cầu đất nước

Như vậy Mục 18 được khoáng đại chấp-thuận thông qua

Chúng tôi kính mời Thuyết-trinh- viên ,

Riêng về những sinh viên đi du học, Bộ Giáo dục của

tìm những biện pháp để thu hút và nâng đỡ nhữna thành

phần ưu tú có lập trường quốc gia vững chắc. Chưa dứt tình

trạng ban phát bừa bãi ân huệ Quốc gia nhằm thỏa hiệp đa

củag cố vị thế riêng tư . Mặt Quốc hội trước những sự
chi

tiêu đã rồi ,

(Vỗ tay)

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-viên ).–

Sau đây chúng tôi xin trình đọc khuyến- cáo do đồng

viện Trần-văn-Sơn dề - nghi và kính xin khoáng-dại biểu

quyết ,

3) Hành - pháp cần xét lại toàn thể phân-sự điều khiển

tại cơ-quan này , thanh-lọc những phần-ử bất xứng, từng

phạt đích-đáng những viên- chức trách nhiệm đã tạonên tình

trọng nhúng lạm trầm-trọng tại các học -đường hiện nay .

Khuyến-cáo của Quốc hội đối với Bộ Giáo-dục :

6. CHỦ- TỊCH –

Thứ nhất : Bộ Giáo-dục phải hướng toàn năng lực vào

sự cải tiến nền giáo-dục quốc-nội về cả hai phương-diệt nhấn

viên giảng huấn và phương tiện huấn-luyện .

Chúng tôi xin đưa đề-pghị của ủy-ban đê quý đồng- viện

bieu -quyết.
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Điều 1 : 2863.000 $.$Quý đồng - viện nào chấp-thuận bản khuyế-cáo của ba

Khối Cộng- Hòa, Độc- lập và Dân-quyền mà ông Chủ tịch ủy

bau vài trình đọc , xin giơ tay. Bië u 3 : 13.162.000$ .

Điều 7 : 5.740.000$..

71 vị chấp thuận
Chương 735.735.- Tông có kinh-phí dự trù là-

1 2.664.000$ được phân phối như sau :

Điều 1 : 8.999.000 $ .

Điều 3 : 3.215.000$.

Như vậy bản khuyến cáo đã được khoáng-đại chíp-thuận

thông qua

Bây giờ, chúng tôi xin thuyết-trinh-viên tiếp-tục phúc

trình kế tiếp Mục 19.

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết-trình-vien).

Deu 7 : 450.000$ .

Chúng tôi xin phúc-trình tiếp Mục 19 : Bộ Kinh -tế .

Riêng đối với Bộ Kinh- tế , ủy -ban chúng tôi xin có một

đề nghị là ở chương 734, điều 3 về vật liệu và dịch vụ

điều - bình, kinh phí dự trù là 13.162.000$, ủy -ban chúng

tôi xin đề nghị chấp thuận 10 triệu , nghĩa là có cắt giảm

3.162.000 $ , vì dự trù quá đáng..Tổng số kinh-phí dụ -tù cho tài-khóc năm 1973 của Bộ

Kinh -tế 258-182.000$ . Số kinh-phí dự-trù dược phân phối

cho các chương như sau : Do đó tổng kết đối với chương 734 kinh- phí dự trù

47.068.000 $, ủy ban chúng tôi đề nghị cắt giảm 3.162.000 $

và tổng kết của chương 734 chúng tôi xin đề nghị chip

thuận với tổng số kinh phí là 43.906.000$.

Chương 31 : Văn phòng Bộ và cơ-quan Trung -ương

là 124.646.000$.

Chương 733 , Khối Thương-mại : 73.804.000$. Kính thưa Chủ-tọa Đoàn,

Chương 734, Khối Công Kỳ-nghệ : 47.068.000$. Kính thưa Quý đồng - viện,

Chương 735 : 12.664.000$ .

Tổng số tinh-phí dự-trù năm 1973 , nếu so với kinh-.

phí 1.066.486.000$ biều-quyết cho Tài khóa 1972 thì có

giản là 808.304.000$.

Nhận thấy đối với kinh-phí dự-trù cho Bộ Kinh-tế tài

khóa 1973 chi gồm những kinh-phi lượng bằng và điều hình

cho nên ủy ban chúng tôi xin kính đề nghị cùng quý vị biểu ,

quyết chấp-thuận kinh phí dự trù cho tài khóa 1973 , Mục

19, Bộ Kinh-tế , tổng số tinh khí là 255.020.000 $.

O. CHŮ- TICH.
Chương 731 : Văn-phòng Bộ và cơ - quan Trun-rơn.

Kinh- phí tổng cộng là 124.646.000$ được phân phối cho

các điều sau :

Quý đồng - viện nào có ý kiến về Mục 19, chúng tôi

kính mời lên diễn đàn.
Điều 1 : 61.204.000 $.

Didu 3 : 57.177.000$
Nếu không đồng viện nào có ý kiến chúng tôi đề nghị

thông qua Mục 19.

Điều 1 : 6.265.000$
Quý đồng-viện nào chấp thuận kinh phí 255.020.000$

cho Mục 19 , xiu giơ tay .

Chương 732 : Chương-trình Phát-tiềa Ki -tế.- Kề

từ biên-khoá 1973 , kinh -phí cho các chương - ình phát-triền

kinh-tế được dự trù tơi Mục 21 Bộ Kê-hoạch và Phát-triền

Quốcgia .
60 Vi chấp thuận

Chương 733 : Khối Thu ơng- Mại.- Tổng-số kinh-phí

73.804.000$ được phân-phối các điều :

Như vậy Mục 19 dược chấp thuận thông qua .
Pièu 1 : 54.480.000$ .

Chúng tôi kính mời thuyết trình viên phúc trình Mục 20.

Điều 3 : 16.946.000$.

. NGUYỄN-NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình-viên).

Điều 1 : 2.810.000 $.

Chương 734 : Khối Công-Ky-nghệ.- Tổng số tinh

phí 47.068.000$ được phân phối ở các điều :

Chúng tôi xin sang Mục 20 : Bộ Tài -chách . Kinh-phí

dự trù nguyên thủy cho Bộ Tài chính năm 1973 là

3.260.000.000 $. Chúng tôi xin đe-trình khoáng - đại chi- tiết.
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.Chương 251 : Ủy ban chúng tôi xin đề-nghị giữ y kinh

phí là 293.385.000$.

Vậy , tổng kết về kinh phí nguyên thủy của Bộ K& hoạch

Phát triển Quốc gia , ủy ban chúng tôi xin đề nghị tiữ y

1.268.904.00 $ . Chúng tôi xin đệ trình trước khoáng đại

dề quyết định.Chương 253 : Tông-nha thu -VỤ.– Ủy ban chúng tôi

xi dt-nghị giữ trồng -số kinh phí là 1.461.398.000$ .

O. CHŮ-TICH .

Chương 254.– Ủy ban chúng tôi đề nghị cất

37.940.000 $ vì dự-trừ quá đáng về kinh phí dịch -vụ điều

hành. Tổng số linh -phí còn lại là 852.886.000 $.

Quý dông việc nào có ý kiến về Mục 21 , chúng tôi xin

mời lên diễn đàn .

Ủy- ban chúngChương 255 : Tổngºn a Ngân-khô. -

tôi xin đề"nghị giữ y kinh -phí 370.969.000$ .

Nếu không đồng việu Lào có ý kiến trái ngược, chúng

tôi đề nghị thông qua Mục 2. Quy động viên nào chấp thuận

thông qua kinh phí 1.268.904.000 $ cho Mục 21 , xin giơ

tay.Ủy-benChươn ! 256 : Kế toán Cuộc Trung - ương. -

chúng tôi xin đề-Nghị giữ y 103.500.000 $.

Chương 257 : Trung- tâm Điện-biến Dũ-kiện.- Ủy ban

chúng tôi xin đề nghị giữ y 112.104.000$.
58 vị chấp thuận

Chốơng 76 : Nha Quốc gia Du lịch , - Ủy ban chúag

tôi xin đề nghị sử y 27,818.000$ .
Như vậy Mục 21 dược chấp thuận thông qua .

Chúng tôi kính mời thuyết trình viên .Tổng kết , kinh phí nguyên thủy cho Bộ Tài chính là

3.260.000.000 $, ủy ban chúng tôi đề nghị cả 37.940.000 $.

và tổng số kinh phí mà ủy ban chúng tôi đề nghị giữ lại là

3.222.060.000$.
Ô. NGUYỄN NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình- viên ).

Chúng tôi xin trình trước khoéng dại .

Chúng tôi xin sang Mục 22 : Bộ Thông tin. Kinh-phí

nguyên thủy dr-trù cho Bộ Thông-tin trong Biên-khóa 1973

là 4.700.000.000$ . Ủy-ban chính tôi xin đi vào chi tiết .

. CHỦ- TICH

Quý vị nào có ý kiến về Mục 20 , chúng tôi kính mời
lên diễn đàn .

Chương 24 : Văn-phòng Bộ và các cơ - quan Trung

ương. Ủy-ban chúng tôi xin đề-Nghị cắt 110,575.000 $, tồn

so con lai la 422,993.000 $.

Nếu khPg có động- viện nào có ý kiến trái ngược, chúna

tôi đề-nghị thông qua Mục 20. Quý đồng viện nào chấp -thuận

kinh phí 3.222.060.000$ cho Mục 20, xin giơ tay.

Chương 242 : Ủy ban chúng tôi đề nghị cắt

129,862.000$ , tổng số tinh-phí còn lại là 2.583.679.000$ .

Chương 243 : Nha Vô-tuyến Truyền-thanh.- Ủy-ban

chúng tôi xin dề-nghị sĩ y 509.800.000 $.

57 vị chấp - thuận
Chương 244 : N } a Vô tuyến Tuyền- bình và điện-

ảnh.– Ủy ban chúng tôi xin đề nghị giữ y 943.091.060$.

Tổng kết số kinh -phí mà ủy-ban chúng tôi xin dc -nghị cho Bộ

Thông tin là 4.459,563,000 $ , chúng tôi xin độ-trình trước

khoáng-dại .
Như vậy Mục 20 được chấp thuận thôn qua . Chúng

tôi kính mời Thuyết trình viên .

Ô. NGUYỀN NGỌC LIÊN ( Thuyết trình viên).
O. CHŮ-TĮCH . -

Quý đồng viện Đề 0 có ý kiến về Mục 22 xin mời lên
dien dài .Chúng tôi xin phép làng Mục 2ị : Bộ kế hoạch và

phát triển Quốc gia.- Kinh phí dự trù cho 1973 Bộ Ki

hoạch và Phát tiềa Quốc gia là 1.268.904.0 $ , chúng tôi

xin đi vào chi tiết :

Chúng tôi xin mời dồeg- viện Thương- văn-Nguyên,

6. TRƯƠNG-VĂN-NGUYÊN.
Chương 21 : Văn phòng Bộ . Ủy ban chúng tôi xin

đề nghị duy trì 1.179.373.000$.

Chươngت,- 27 : Nha Tổng giám đốc Kê hoạch,

ban chúng tôi xin đề nghị giữ y 48.011.000$ .y

Về Ngân -sieh Bộ Thông tin , chúng tôi đồng-ý với sự

cắt xén của ủy-ban Ngân-sách và sau đây chúng tôi xin nêu

lên một vài chi tiết mà chún, tôi ngỡ rằng ủy ban nhân-vách

i -chính chưa đề cập đắn .

Chương 26 : Ủy ban chúng tôi xin đề nghị giữ

41.520.000 $. Kính thưa Quý vị .
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Chiến - tranh sắp kết-liễu , thời kỳ tiếp theo được mệnh

danh là giai- aoạt đấu tranh chính-trị . Lẽ dĩ nhiên , đấu- tranh

chính-trị thì vui trò thông tin tuyên truyền của Bà Thống- tin

phải được chí trọng vào bậc nhất .

nhiên là việc mà cắt cử viên chức của Bộ Thông tin để đặt

ra văn -phòng đại diện thông tin ở từnỹ quân khu đó là một

việc hơi lỗi thời mà chúng tôi còn thấy rằng ngân khoản dự

chi cho việc cử những viên chức Bộ Thông tin cho quânkhu

quá cao ; hơn nữa , đối với văn phòng đại diện Thông tin ở

các quân khu này có nhiều vị Nghj - sĩ cũng như nhiều vị Dân

biểu đã cho rằng cái đó chỉ là một hộp thơ của các ông

Tướng Vùng bay quân khu mà thôi .

Do đó , chúng tôi nghĩ rằng cần phải có một ngân -sách

về Bộ Thông tin có thể tương đối gọi là chính xác và thiết

thực. Sự chính xác và thiết thực của Ngân-sách Bộ Thông

tin nó còn giúp cho Bộ Thông tin tránh được nạn tham nhũng

là một căn bệnh đang bạo phát và tàn phá xã hội chúng ta •

Kính thưa Quý vị

Do đó chúng tôi thấy cần phải có một sự thận trọng và

chặt chẽ hơn nhiều đối với ngân-sách của văn- phòng đại-diện

Thông- tin ở các quận-khu . Vậy, chúng tôi xin đề nghị cắt

xóa toàn thể ngân-sách của văn-phòng đại diện quân khu gồm

có 4,500,000$, đó là số tiền mà chúng tôi cho rằng nó quá

dư-giả đối với một văn-phòng mà không có một trách nhiệm

không có một việc gì chánh đúng , rõ rệt ,

Những chi tiết mà chúng tôi muốc nêu lên dây gồm có :

1 ) Và Chương 242, điều 33 , khoản 2 , về y phục củaу

cán- bộ đoàn viên . Chúng tôi nhận thấy theo sự dự trù ở đây

thì một bộ đồ của cán bộ là 5.00 $ . và tổng số kinh phí này

lên tới 10,505.00 $ . Chúng tôi thấy rằng nếu gọi giai -doạn

sắp đến là giai- dog đấu tranh chính trị thì người cán bộ

thông tin tuyên truyền cần phải hòa mình trong quần chúng .

Ở điều 38 , về khoản điều-hình linh-tinh , trong đó có

một khoản nói về chi-phí thực hiện biểu ngữ cho các tỉnh

và quận thì chỗ này chúng tôi thấy có sự trùng hợp mà chúng

tôi không hiểu Ủy-ban Ngânsách Tài -chính của Hạ viện dã

chiếu cố tới chưa vì khoản chi - titu này đã dự tù cho mỗi

tỉnh là 160,0 30$ di lo về việc biau-ngữ và các bảng “tôle

nhưng lại của dự chi cho mối quập là 50.000 $ de lo về

các việc đó .

Nói như thế có nghĩa là dân chúng mặc y phục như thế

thì người cán bộ thông tin của chúng ta phải xác như thế.

Do đó chúng tôi thấy khoản tiền dự chi cho việc may quần

áo cho cán bộ đó là một điều trái với đường lối củag Ba

chủ-trương mà chúng ta sắp thực hiện trong giai đoạn đầu.

tranh chính trị vắp đến .

Do đó , chúng tôi xin đề nghị cắt xén hoàn toàn sổ kinh

phi này là 10,505.000$. Hơn nữa chúng tôi thấy về khoản

này nó còn có một điểm đáng chú ý là trên thực tế thì nói

rắa một bộ đồ trị gi & 5.000$ , nhưng quý vị cũng thừa hiều

tăng khi bộ đồ này may ta có lẽ nó không có giá trị dễ

5.000$ , mà rồi đến lúc phát về chy cán bộ ở địa phương

thì vì nó quá đẹp cho nên người cán bộ không sử dụng tới .

Chỗ này chúng tôi thấy có sự trùng-hợp bởi vì thường

thường ở các tỉnh - ly bao giờ những biểu -chương, nhữn!

khẩu hiệu cũng vẫn nhiều hơn . Nếu chúns ta đã dự-chi cho

Quập thì tất nhiên chúng ta phải giảm tinh ; còn nếu như;

chúng ta dự-chi cho tỉnh , chúng ta phải giảm Quận . Do đó

chúng tôi đa-nghị cắt xén hoặartoàn khoản tiền này của cấp

tỉnh là 7.840.000 $.

Riêng về điều 33 khoản 3 ấn - định chi - phí giấy mực đề

cho Ty Thông tin in những bản tin thì .

Vì trong những lần mà chúng tôi được tiếp xúc với các

cơ-sở thì chúng tôi thấy rằng chưa có một người cán bộ thông

tia nào mặc bộ đồ do Bộ phát cho họ . Do đó chúng tôi nghĩ

tảng như cắt xén khoản tiền này thì chúng ta thấy có hai tác

Kính thưa Quý vị ,

dụnỹ :
Theo sự hiểu biết của chúng tôi , bây giờ ở các tỉnh

có những tổ -chức gọi là trung-tâm tin tức của tỉnh , mà trung

tâm tin tức của tỉnh này về khoản điều hành chi-phí được

cộng chung với Khối Chiếu-tranh Chính -trị của chi -khu .Tác dụng thứ nhất là giúp cho cán bộ thông tin về

phương diện hình thức , về phương diện y phục , có thể lẫn

lội với quần chúng.

Thứ hai là chúng ta giúp cho Bộ Thông tin có được một

điều kiện , một môi trường thuận tiện cho việc bài trừ tham

Như vậy chúng tôi thấy rõ ràng có sự trùng-hợp và

ngân -sách giữa Bộ Thông-tin và Bộ Quốc-phòng về khoản

tiền ấn -hành các bản tin ở trog tinh .

nhút .

Tiớp da, chúng tôi xin nêu lên những chi tiết trong

khoản chi tiêu của Văn- phòng đại diện Thông- tin Khu.

Kích thưa Quý vị .

Theo lệ thường , ví dụ như Khối Chiến -tranh Chính

trị hàng tháng phải in 2.000 bản tin và Ty Thông-tia lìa

tháng 1B 2.000 bản tin , khi hai cơ quan này được dồn trở

lại làm một gọi là Trung-têm tin -tức thì tất nhiên số n -bin

người ta phải giảm xuống chứ không là bện Khối Chiến

tranh Chính-trị in 2.000 bản mà bên Ty Thông-tin cũng in

2.000 bản nửa thành 4.000 bản thì không có người đâu mà

đi phổ biến và chắc có lẽ cũng không ai đọc cho hết .

Trước đây, trong giai đoạn mà Việt -nam Cộng-Hòa

chúnt a chia thành nhiều quân -khu mà được gọi là Vùng thì

lúc đó Bộ Tư lệnh Vùng kiêm cả quyền hành về quân sự lẫn

hành chính. Do đó bểu Chánh-phu cầu đặt ra những văn-phòng.

đại diện của từng Bộ đề nằm sát cạnh các ông Tướng Vùng .

Ngày nay thì vấn đề Tướng Vùng đã thay đồi , tất nhiên

là chúng ta có những ông Tư lệch quân khu mà ông Tư

lệnh quân-khu khôngcó quyền về hành chánh. Như vậy tất

Do đó , khi hai cơ quan chung lại làm một việc , chúng

ta thấy có sự trùng-kợp về ngân-sách nên chúng tôi xin đề

nghị cắt xén một nửa khoản tiền này , nghĩa là trong tổng

số tiền là 40.000.000$ . chúng tôi đề nghị cắt 20 triệu ,

còn lại khoản chi tiêu là 20 triệu mà thôi , vì có sự trùag

hợp ngân-sách với Bộ Quốc-phòng.
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Tiếp đến chương 241 , chúng tôi thấy có những điều

như au :

không đặt tên là Bộ gì cho dễ nghe mà lại đặt là Bộ Thông

tin ?

Điều 31 , khoản 8 về dự chi cho việc chuyen - chở các

nhân- viên ở Trung-ương và địa - phườai cũng như thanh-tra ,

khoản tiền này chúng tôi thấy dự chi quí cao . Do đó chúng

tôi đề-nghị cắt xén bớt đi 1.700.000$ .

Khó nghe là nếu Bộ này chỉ có nhiệm vụ thông tin về

thôi thì nâng lên thành Bộ làm chi đề phải tốn tiền , tron

khi cai nên gọi là Trung- tâm Thông- tin mà thôi . Tại sao

không đặt tên là Bộ Tuyên- vận , Bộ Tâm-lý -chiến huy Bộ

gì... , đề cao dễ nghe , đề cho hợp thời, hợp với giai đoạn

chính trị ? Đó là điểm thứ nhất .và điều 33 , chúng tôi thí có dự-trù khoản tiền đi

ấn -Bình những tài -liệu phổ biến cho các nước có quân-đội

tham chiếu ở đây . thì trong giai-đoạn tới chúng tôi nghĩ

rằng các nước đồng-minh sẽ rút quân về , và phạm vi hoạt

động để giảm bớt nhiều, cho nên chúng tôi đề nghị cắt xén

khoản tiền này còn lại 15 triệu mà thôi .

Một điểm thứ hai nữa là từ trước đến nay, ngân-sách

bộ Thông tin được dự trù hết sức là mạch lạc rõ ràng và lớn

lao , nhưng đến chừng tôi gặp các Trưởng-ty Thông tin thì

các ông này là trời như bộng.

Kính thưa Quý vị ,

Như v . chúng tôi xin đề nghị cắt xén về ngân-sách

Bộ Thông tin như sau :

Họ nói rằng một tờ giấy cũng không có , một chút bát

mực văn-phòng cũng kông có, mỗi khi cần đều phải đi xin

các cơ quan bạn trong khi ngân-sách của bộ Thông tin rất

to rất lớn , thế nhưng ngân-sách đố chỉ được sử dụng tại

trung ương mà không đổ xuống tới địa phương.

Phần thứ nhất : Chương 242 là 42.845.000$ .

Phần thứ hai : Chương 241 là 22.400.000 $.

Tại sao có sự kiện như vậy ? Chẳng lẽ đấu tranh

chính-trị hy vận động chính trị chi ở góc đường Phan- dinh

Phùng , trong mấy căn nhà nho nhỏ đó mà thôi rồi tiêu hết

bao nhiêu ngân sách hay sao ?O. CHŮ- TICH.

Công cuộc vận động chính trị này nhắn đối tượng và

mục tiêu của nó là các thôn quê và các địa phương.

Kính thưa quý động viên , chúng tôi nhận thấy theo

ng kết -que của chúng ta làm việc trong các ngày qua ,quả ,

muốn hoàn thành ngân - ách Quốc-gia Biên -khóa 1973 trong

thời hạn ấn-định thì chúng ta phải làm việc luôn cả tối . Nếu chúng tôi không làm thì cũng có khi phải nghi-ngờ

rằng chắc chắn ngân sách có được phân phối cho các địa

phương theo như đã dự trù , nhưng trên thực tế thì đa

phương chỉ có tý mà không có nhận .

Do đó , chúng tôi mong có sự thông-cảm ở tất cả quý vị

đồng viện, nhưng bây giờ chúng tôi nhận thấy cũng đã quá trễ

thành thử chúng tôi xin đề nghị quý đồng việc tạm ngưng

phiên họp trong nửa giờ đê quý đồng việc giải khát , sau đó

chúng ta tái phóm.

Chúng tôi xin lưu ý bộ Thông-tin điểm này, và Bộ

Thông-tin phải xem xét lại để cho việc đấu tranh chính -tri

trở thành một vấn đề quan trọng giai đoạn hiện tại .

Bạn đây , chúng tôi tuyen- bố tạm ngưng phiên họp,

Tạm ngưng : 18 giờ 00

Nói đến ngânsách của bộ Thông-tin , trước hết chúng

tôi xin minh-xác với quý vị rằng đối với một bộ quan trọng

như Bộ Thông tin , thì về ngân sách , chúng tôi không có nhiều

ý kiến , nghĩa là ủy bạn muốn đề nghị sao thì chúng tôi cũng

xin chấp thuận như vậy, nhưng có một điều làm chúng

tôi thắc mắc đề phải nói ra đây là quý đồng việc đều biết

trước đây khi chưa có chương trình thông tin đại chúng thì

ngân sách bằng năm của bộ Thông tin không quí một tỷ.

Tái nhóm : 18 giờ 30 '

O. CHŮ- TICH Nhưng năm vừa rồi vì có chươnz trình thông tin dại

chúng rgân-sách Bộ Thông -tin đã vọt lên b tỷ .

Chúng tôi tuyên bố phiên họp tại nhóm .

Kính thưa Quý đồng viện ,

(Điều này sở dĩ chúng tôi biết rõ vì chúng tôi đã được

hân hạnh làm Chủ-tịch ủy-ban Thông tin Chiêu - hồi trong

hại niên khóa ).

Tiếp-tục phần thảo luận về mục 22 , chúng tôi kính mời

đồng viện Lê-văn -Diện ,

6. LÊ-VĂN-DIỆN .”

Chúng tôi thấy điều đó hợp lý . Nhưng ngày hôm nay

sau khi ban hành Sắc luật 120 rồi thì những cán bộ thông

tin đại chúng chắc chắn không còn nữa . Vậy thì ngân sách

của Bộ thông tin năm nay dự trù một ngân khoản cho chương

trình đi thì sẽ trả lương cho ai vậy ?
Trước khi đề cập đến ngân sách của Bộ Thông-tin , chúng

tôi xin phép khuyến cáo Hành-pháp một vài điểm . Hành -

pháp có nghe cũng được, không nghe cũng được, nhưng làm

sao cho khỏi phi lý và khó nghe . Phi lý là vì trong cuộc vận

động chiến tranh cách trị sắp đến , hay nói rõ hơn là trong

cuộc đấu tranh chính trị với Cộng -sản , tại sao chúBY

Chúng tôi có hỏi một ủy viên trong ủy ban Ngân sách

thì chúng tôi được nghe hai câu trả lời trước sau không hợp

nhau , càng làm cho chúng tôi thêm nghi ngờ , không an tâm,

Câu trả lời thứ nhứt nói rằng : • Hiện tại những cán bộ
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thông tin gọi là cán bộ thôn tin đại chúng đang được

thuyền qua một ngành khác . •

Trong khi thảo luận về Nhach bổ túc tai -khóa 1972 ,

chúng tôi đã được nghe tất cả phứng ý kiến phát biểu của

quý vị động viên liên quan đến chính sách của bộ Thông tin

hiện hữu cũng như về sự điều hành ba bối tại bộ này.
Thưa Quý vị .

Những cán bộ thông tin đại chóng mở dĩ được làm việc

và được tiếp tục làm việc , được trả lương , là vì những câu

bộ này được miễn dịch . Nẵu chuyển qua một ngành khác

thì không còn được miễn dịch nữa , mà nếu không còn được

miễn dịch thì sẽ đi lính và không còn được trả lương nữa .

Kết quả cuộc bầu quyết là cắt toàn bộ ngân sách bố

tác của Bộ Thông tin trong phần tu chính của tài khóa

1972.

Nhưng, sau đó , trước khi chung quyết , vì nghi cho dù

trong vấn đề nhân sự có bể-bối hay việc điều hành không

được hữu hiệu, Hạ Nghị - viện cũng tạm chấp thuận tu chính

một phần phân khoản.

Vậy tiền lương đó đi về đâu ? Câu trả lời thứ hai là :

Tuy vậy chứ ông Tôg Trưởng thông tin vẫn cho tiếp tục

duy trì . Điều này khiến chúng tôi thắc mắc là phải chăng

Ông Tông Trưởng thông tin hay Bộ thông tin tiếp tục vi

luật, chống lại sắc luật 120 rồi bắt buộc chúng tôi cũng phải

đồng lõa chống lại Sắc luật này sao ? thật là một điều vô

lý .

Ngày hôm nay, Ha Nghị- việu chúng ta lại thảo lunHạ

và ngân -sách tài -khóa 1973 dành cho bộ Thông-tin , nhi ở

Mục 22 .

Chúng tôi xin phép Ống Chu-tich va quý vị được mượn

diễn đàn này để có vài nhận-xét đối với bộ Thông tin :Không lẽ Bộ thống tia lại bắt chúng tôi làm điều tội

lối như vậy ? Do đó vấn đề đặt ra là muốn dự trù mấy tỷ

cũng được , nhưng phải có người đề mà chi , có việc gì mà

chi. Bây giờ chi vào việc gì đây ? Số cán bộ thông tin đại

chúng không còn nữa , thể thì sẽ chi cho ai ?

Chúng tôi sẽ đề cập địa các Chương : 241 , 242 243

và 244.

Trước hết chúng tôi xin đề cập đến Chương 24I .

Có một điều chúng tôi xin thưa là đứa về phương

diện một công dân , khi biểu quyệt ngân sách mặc dầu chúng

tôi có giơ tay hay không giơ tay chấp thuận thì vấn đề tố

lượng vẫn không thành vấn đề . Có thể quý đồng viện khác

vẽ biểu quyết thông qua .

Chương 241 : Văn-phòng Bộ và các Cơ -quan Trung

Ương : Ngân-tích dự trù cho năm 1973 tại điều 3 có sự gia

tăng là 223.375,000 $. Chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy

ngân sách tại Văn-phòng Bộ năm nay đã phải gia tăng vì các

cơ quan liên hệ đã đưa một phần lớn vào vấn-đề vật giá gia

tăngNhưng, với tư cách một Dân -Điều đại diện cho cử tri ,

khi chúng tôi giơ tay lên để biểu quyết một ngân sách mà

chúng tôi nhận thấy vừa vị luật , vừa đi ngược lại lương tâm ,

chúng tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

Đó là chưa kể đối với một người có lương tâm tôn giáo

như chúng tôi , chúng tôi thấy đó là một điều có tội trọng mà

tôi cho rằng điều q3yết như vậy có thể bị rơi xuống hỏi

ngục bởi vì lấy tiền của nhân dân hai , ba tỷ mà không biết

chi cho ai trong khi các cán bộ thông tin đại chúng không còn
Día ?

Tuy nhiên nếu chúng ta chấp thuận gia tăng và công

việc hữu hiệu thì không có gì đáng trách , và cũng khôn có

gì khó khăn đề qua tại Hà-phi - Viện cũng như Thượng "nghị

viện . Nhưng nhìn lại đường lối và chính sách của Bộ Thông

tin hiện hữu, chúng tôi thấy rằng hiện nay Bộ Thông tin không

có một đường lối và một chính sách nào cả .

Còn nói rằng bây giờ các cán bộ đó chuyển qua ngành

khác thì nên biết rằng tất cả cán bộ thông tin đại - chúng , hầu

hết đều được hoán dịch , nếu này họ qu: ngành khác thì lại

không được hoạt dịch nứa , và phải đi lính.Thế còn nói duy

trì thì duy trì cái gì ?

Tất cả những sự sử dụng phương tiện , nhân viên , đều

hoàn toàn vá víu . Các chương trình do Bộ dưa ra không có

một đường lối lâu dài , phứt là trong tình thế mới nầy , cần

phải có một chính sách tuyên truyền thông tin tâm lý hợp

với tình thế mới trong cuộc đấu tranh chính trị .

Chẳng lẽ đề ông Tồngtrưởng Thông tin chống lại sắc

lịnh 120 mà chúng ta đồng lúa hay sao ?

Nhưng với cương vị của những giới chức Thông tin điện

hữu, chúng tôi lo sợ cho vậa mạng của đất nước khi phải

dùng đến tuyên truyền và tâm lý . Bây giờ , xin quý vị hãy

đề tầm mắt nhìn vào các cơ sở tại trung ương Bộ Thông -tin .

Quý vị sẽ thấy như thế nào ? Một số nhân viên , có thể nói

rằng những nhân viên cao cấp ngày hôm nay đã về chiều ,

còn ngồi đó , giữ những chức vụ không có quyền-hành.

Bởi lẽ đó , chúng tôi xin ông Chủ-tịch ủy-ban Ngân

sách giải-thích làm sao để cho chúng tôi và các đồng việt

chúng tôi được yên tâm .

Chúng tôi không đòi cắt giảm nhưng nếu Ông Chủ-tich

ủy-baa Ngân - sách và Tài-chính giải thích không xong thì

cuộc thảo luận về Đâu -sách của bộ này nên hoàn lại đề này

mai , và tối nay sẽ mời Ông Tồng-trưởng Thông tin làng giải

thích đàng hoàng tồi sẽ biểu quyết sau .

Các nhân viên này không có việc làm , kho phải tại

họ lười mà vì người đầu trong Bộ không có đường lối chi

dẫa , thành ra tất cả các phòng sở bên đó ngày hôm nay, như

quý vị thấy , làm việc ít nhưng nghĩ nhiều . Vậy mà trong

ngân sách của chương 241 còn dự trù tăng cường thêm nhân

viên . Chúng tôi không hiệu Bộ Thông - tin tăng*cường thau

viền để làm gì ?

Xin cám ơn tất cả quý vị

O. NGUYỄN-MINH-ĐĂNG,—
Chúng tôi rất đồng quan điểm với ủy ban đã cắt ngân

khoản ở các điều 1 , điều 3 và điều 7 của chươnz 241 ly.

7
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Về chương 242 , chống tôi thấy có những điều gì

Tông nha Tuyên vật và các Ty Bia- phương đưa ra hết sức

là vô lý . Chẳng hạn, như ở điều 7 nói về đầu tư trực tiếp ,

chúng ta đã được cắt aglia ở bên dưới là mua máy Radio

impli , Survol teur micro , mogaérophone.

tin đã không thi hành Luật pháp quốc gia một cách đúng đắn.

Đã có những phương-tiện thông tin tuyên truyền nhưng vị

tình da phan tuyên-truyền.

Mu - đích của thông tin tuyên truyền là đề tạo một sự

đoàn kết quốc gia thì Bộ Thông tin đã dùng sự tuyen - truyề

đề gây chia sẻ trong quần chúng , trong mọi tầua lớp , từ giới

này qua giới kia .

Chỉ mua mấy thứ đó mà Bộ dự trù tới 30 3.996.000$

thì quý vị thử tưởng tượng rằng đây là một bgn sách khắt

khe , tính một cách xác đáng , hay là một ngân sách được dự

trù một cách phỏng định, vì trong khi tài khóa 1972 c! ỉ có

34.290,000$ mà bây sờ lên đến 300.996.000 $ thì đây là

một sự dự trù quá lố , và trong tương lai , nếu những tư dự

tù quá lố này vẫn còn thì nó sẽ thâm thủng vào các nơi khác.

( vỗ tay)

sa ?

Vậy, chúng tôi đề nghị cắt thêm ở nơi điều này

100.000.000 $ .

3) Vấn đề báo chí . - Trong một năm qua , dù với luật

ủy-quyền Tổng- thống có dùng đến sự luật để ban bố phứng

biện -pháp mới , quý vị cũng thấy rằng Bộ Th pg -tin đã làm

việc một cách rất máy móc khi tịch thu báo . Do sự yêu cầu

của Bộ Thông tin, Bộ Nội -vụ tich tu báo, và từ đó Bộ Nội

vụ đã truy tố báo chí ra tòa .

và chương 243. xin quý vị hãy nhìn ở điều 3 , quý

vị thúy có sự gia tăng là 159,01 2.0 0 % dành riêng cho việc

tu bộ máy-móc, dụng-cu . Nếu Bộ Thông tin dự trù mua máy

mới, chúng tôi không thấy vô lý chút nào .

Nhưng quý vị cũng thấy rằng có những trường hợp khi

báo chí bị tịch thu hồi , các chủ báo khiếu nại lên Thủ-tướng ,

Thủ-tướng da xét định và miễn nghị . Trong 4 lần khiếu nại

thì Thủ-trớng dã miến nghị 3 lần . Còn về vấn đề báo chí bị

truy tố ra tòa , thì trong 10 lần đã có 7 lần được tha bồng.
Nhưns. ở đây chỉ dự trù đề tu -bộ máy móc dụng cụ

mà lên đến 143.434 000$ thì vô lý quá . Nhống điều đó đã

cho chúng tôi một ý nghĩ rằng Bộ Thông- tin chỉ có sại những

ý do này hay lý do khác để kiểm cho nhiều tiền .

Tiền vào đó không cần phải chi-dụng, bất kể nó đi ra

cửa ngõ nào , chứ thật sự , pểu Bộ làm việc lưu hiệu , cố

đường lối , có chính sách sử - dụng nhân viên du 13 mức thì

chúng ta không nên khắt-khe đối với Bộ Thông-tin trong những

này tới , bởi vì đây là phương tiện rất quan trọng trong vấn

đồ đấu-trau chính trị .

Chúnk tôi xin thưa cùng quý vị là chúng tôi không đạt

tặng vấn- đề tha hồ g hay kết tội , mà chúng tôi chú trọng ở

một điểm là khi tha bằng một tờ báo mà tờ báo đó không có

lỗi thì theo luật, Bì phải lấy gân -sách của Quốc-gia đề bồi

thường các phí khoản cho tờ báo đó , nhưng dù phí-khoắp lên

đến hai , ba trăm ngàn cũng không đáng kể , mà đều tai hại

cho uy tín của chế độ này là người ta sẽ nói rằng Chính-phi

đã bóp chết tinh thần dân chủ của chế độ chúng ta

Nhưng nếu Chính-phu khổng xét lại vấn đề nhân sự của

Bộ Thông tin thì với nhân sự này chúng ta không thể nhắm

mắt cấp thêm ngân sách cho Bộ Thông - in dược:

Sự làm việc tắc trách này đã không được các vị đầu nhiệm

sở của Bộ Thông tin về con mắt kiểm soát một cách chặt

chó . Hễ thấy báo nào nói điều gì chạm đến cấp trên thì sợ cáp

trên rầy la và mình sẽ có thể bị mất chức vụ của mìah nền

cứ tịch thu đại rồi ra lịnh truy tố tờ báo ra tòa .
Về Chương 244, cũng thế. Quývị thấy tu bộ máy móc

dụng cụ là 248.552.000 $.

Can- cứ vào những dữ kiện vừa nêu ra , xin quý vị cho

phép chúng tôi được kết - luận như sau :

Còn vấn đề thu bay không, hoặc có phải bồi thường thì

đâu phải lấy tiềa túi của các ông Tông -trưởng hay của ông

phụ tá mà là, lấy tiền của Quốc-gia đề bồi thường.

1 ) Bộ Thông-tin đi không dùng ngân sách đã được chấp

thuận trog những tài khóa vừa qua một cách đúng mức. Bộ

Thông -tin đã không dùng Ngânsách Quốc-gia đề phát triển

thông tin xã , ấp mà chi lo củng cố các cơ sở tại Trung-ương.

nặng phần trình diễn với cấp trên .

4 ) Vấn đề mề chúng tôi xin thưa với quý vị đây không

phải là bạn hữu tại Bộ Thông tin nhưng mà có liên quan

tới Bộ này . Đó là Nha Vô-tuyến Truyền-hình.

Thưa Quý vị ,

(V. ( ay )
Hằng ngày , ti ong giờ nghỉ ngơi , quý vị thườn giải

trí bằng số tuyến truyền hình . Nhưng trong một năm nay .

quý vị đã tìm được những gì ở nơi vô tuyên truyền hình ?
Quý vị thử nhìn lại , quý vị sẽ thấy các anh em cán -bộ

thông tin ở xã , ấp muốn làm việc nhưng không có phương:

tiện. Đối với một biện pháp mà Chínhphủ đề ra , ví dụ như

vấn đề thuế má, đáng lẽ công vác đầu tiên của Bộ Thôn8 - tin- - .

là phải giải thích cho dân chúng biết tại sao phai có những

biện pháp mới , thì tại độ-thành cũng như tại thôn quê , dân

chúng không hề hay biết cho nên đã gây hoang mang trong

dư luận . Tôi nghĩ rằng sự hoank-mang đó sẽ tạo cơ hội đối

phương khai thác dề tuyên truyền thềm , và như vậy sẽ làm

giảm uy tín của chế độ này rất nhiều .

Phải chăag chỉ tìm thấy toàn là những tiết mục mà

chúng ta không thể nào chấp nhận trong đường lối xây dựng

dan-chủ tạo sự đoàn kết quốc- gia và thúc đẩy tinh-thần quin

đội đang chiến-dấu ngoài tiền tuyến ,

Tôi muốn nói đến nhữg chương-trình vô bồ mà một

trong những chương-trình đó là chương- trình “ Người dân

a uốn biết .

2) Sự bít-lực của những giới chức tại Bộ Thông-tin

mà chúng tôi vừa trình bày là các giới chức của Bộ Thôg

Chu ơng trình chỉ là những trò là được điều- thiền bởi

một ông Đại-tá , một ông Đại tá Đà từ ngày gia pháp quân
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đem về đưa cho các ông lớn xài . thì làm sao phổ biến tia

tức và hình ảnh dãn dân chúng ?

i cho tới bây giờ chỉ làm việc tại bàn giấy đề cao giấy ,

ông biết gì đến việc cầm quân ở ngoài tiền -tuyến , và tôi

- chắc rằng cũng không có đủ khả-năng đề cầm tồi một

IT 8-dội hay một đại đội .

Thế mà giờ đây ngồi tại Trung-ương điều kiện chương

nh N, Lời dân muốn biế • . 1 teo tôi nghi thì một người

B-3ự củng có thể làm được cái công việc chi -kuy tác động

a lý , và có lẽ làm còn hữu- hiều hơn một ông Đại tá.

Vậy mà trong này vẫn ghi nào là tăng cường và cải tiến

chương trình phát thanh , nào là sản xuất phim ảnh đề quảng

bá tin tức về sinh hoạt quốc gia v... Vì vậy cho nên tôi

nghĩ rằng phải gọi cán bộ thông tin hiện nay là cán bộ nằm

ngủ và uống rượu thì đúng hơn . Việc làm cụ thể nhất là

người ta làm nên những cái chòi rồi dễ lên mấy chữ “ Thông”

tin Tuyên- rận ” , Thông-tin Tuyên truyền , nhưng trong chòi

đó không có một người nào cả .
Chúng tôi nghi tưởng nên dẹp chương-trình Người

1 muốn biết ” , hay nói khác đi là nên sử dụng người điều

iến chương - trình này vào một cượng-vị khác , đừng cho

ất hiện trên màn ảnh làm trò hề cho mọi người .

Kính thưa Quý vị ,

Tóm lại , chúng tôi xin trình cùng ông Chủ -tịch và quý

đồng-iện , đặt-biệt là ông Chủ tịch và Ủy-ban Ngân -sách

về chương 241 , chúng tôi đồng:ý với Ủy-ban là cắt

1 bớt phần -khoản .

Chúng tôi hết sức bất mãn đối với điều đó. Chúng tôi

biết rằng những máy truyền hình do Bộ Thông tin cấp phát

vẫn còn tốt và hiện được các quan lớn đề xài trong nhà,

Như vậy , chúng tôi phải đi đảo Thông tin và yêu cầu cắt

100% ngậa-khoản của Bộ nầy ...

(V tay )
ochrong 242 aơi điều 3. Ủy- ban đã giảm

19.862.000 $ .Chúng tôi xin đề nghị cắt thêm ở điều 7 một

in- khoin 200.996.000 $ nữa . Như vậy , tổns-số kinh -khí

chương 242 chỉ còn lại 2.382 , 683.000$ .

... vì lý do Bộ Thổ9g- tin đã làm mất lòng dân , không làm cho

người dân chúng ta hiểu biết đường lối chính-trị của chún:

ta ở tại ngoại -quốc cũng như trong quốc-uội .

Chương 243 , chúng tôi dê-nghị ủy ban cắt thêm

3.000000 $ tại điều 3 liên quan đến dịch vụ điều hành , Nhân dịp đi thăm các xạ áp , chúng tôi thủy nhiều nơi

máy phát thanh kêu xèng ºng ” , Hỏi tại sao vậy thì chúng

tôi được trả lời rằng máy quá cũ .Chương 144, chúng tôi đề nghị ủy ban cắt tếa

306,442,000 ) . Như vậy, tổ 8 số kinh phí dự trù ở chương

244 thay vì 943 triệu , chỉ còn 636,649.000$ . Chúng tôi cung được biặt thêm là khi nào có DÂn-biều

về thăm thì các ông cán bộ thông tin thức sớm lắm , các ông

Ấy cho phát thanh từ 7 giờ đến chừng 8 , 9 giờ rồi thôi .Ngoài các đề - ghị cắt giảm tiên , chúng tôi xin đệ trình

tng ủy-ban dề đưa ra khoáng dại một bản khuyền-ceo yêu

| Chính -phủ tÉực thi đứng đầu : Riêng đồng-bào Thượng chúng tôi ở các buôn áp thì

không được nghe một tiếng nói nào cả . Hỏi Ông Xã-trưởng

tại sao vậy thì ông ấy đáp là ông Thông-tin hết pin rồi .1 ) Sử- dụng tố : đa ngân sách trong việc xây dựng phát

ba cơ-vở địa phương dể ứng phó hữu hiệu với tình thế

bi. Kính thưa Quý vị ,

2 ) Thực thi nghiêm chỉnh luật pháp quốc gia , chấm dứt

ng tình tặng thông tin phản tuyên truyền gây chia rẽ .

Đi kết luận , chúng tôi xin Bộ Thông -te tìm biện pháp

nào để nâng tinh-thần dân chúng thêm lên , nhất là dân chúng

thôn quê , dê đấu tranh chính-trị trong giai đoạn sắp tới .

3 ) Xét lại thành phần nhân sự điều hành bộ máy thông

1 để thích ứng giai đoạn mới . Tra a-trọng kính chào Quý vị .

Vo tay4 ) Hoạch định chính sách , đường lối mới để thích nghi

vi chiều hướng mới , đặc biệt trong giai đoạn đấu tranh chính

| hiện tại . 6. LÊ-IẢN.TRẠNG,

Xin cám ơn Ông Chi-tịch và toàn thể quý đồng việt

O. VƯƠNG.SƠN-THÔNG,

Trước hết , chúng tôi xin chân" thành khen ngợi động viện

Vương-8ƠE -Thông đã đưa ra những nhận xét rất xúc động

mà từ trước tới nay dù chúng tôi đã nhiều lần nghe bạn

phát-hiều ý kiến nhưng chưa lần nào đồng-viện Vương -đơn

Thống lại trình bày một cách xuất sắc và sát thực tế như

lần này .

Chúng tôi nhìn nhận rằng Bộ Thông-tin quá bº bết .

Không phải chúng tôi khuyến khích một việc làm của chế độ

6 , nhưng chúng tôi thấy rằng cán bộ công dân vụ hồi trước

6 thề làm việc có kết quả đối với kế hoạch đấu tranh chính

tự tắp tới . Còn cán bộ thông tin hiện nay , sở dĩ họ không đạt

lược kết quả nào là vì họ không đi sát với đồng bào .

(Vo tay )

Trong khi ngân sách mỗi năm mỗi tăng thì trái lại , các

bộ đi treo chữ D&ược . Như vậy làm sao tác động tám lý quần

chúng để chiến thắng ? Máy truyền thanh và truyền hình thì
Đề tiếp theo đồng- việt Vương-sơn-Thông , chúng tôi xin

đưa ra một vài nhận xét liên -quan đến các vấn đề sau đây :
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1 ) Máy truyền hình công cộng .

2) Các biểu -ngữ của các Ty Thông tin ở địc -phương.

cộng không còn lợi-ích nữa thì bỏ chương -trình đó để khỏi

phải cấp nhiên liệu cho các Ty, Sở đị - phương gây tốn

hao cho ngân- quỹ Quốc-gi , nghi là chúng tôi đề nghị bỏ

nhân khoản và phần này .

3) Cánbộ thông-tin .

Bây giờ, chúng tôi xin trình bày về nhận xét thứ nhứt.

Về máy truyền hình càng cộng . - Như quý dồng-viện dã
Nan

biết, trong những năm trước, tất cả các Xá, Ảp đều được

phát các máy truyền hình cô g-cộng , và lúc do Bộ Thông-tin

đã quảng cáo rất nhiều về những sự ích lợi của máy truyền

hình công cộng có , chẳng hạn như phố biển đường lối của

Quốc- gia , thông-tin tuyên truyền nhanh chóng đến các nơi

tối tăm trong thôn ấp .

2) Về điều gừ.- Như quý vị điều biết , bộ Thông tin

địa- phường có dự trù cáo cho các Ty Thông-tin địa-phương

một ngân khoản đề về bieu -ngữ, nhưng các Ty Thông tin

dia- phương thay vì xuất quỷ đã được trung ương dự trù thì

lại bắt cóc Xã phải xuất quý của Xá , nghĩa là xuất số tiền

do dân chúng ở Xã đóng góp đề về biểu ngữ,

Số tiền đó từ năm này qua tới tháng kia tên rất nhiều .

trong khi đó T Thông-ta vẫn chứag-minh với trung-tơng

là số tiền xuất ra đề về biểu ngữ là của Ty, để rồi lấy số

tiền đó . xài tiếng ,
Nhưng sau đó 6 tháng, tất cả các máy truyền hình này

đều mất mặt, một phần thì hư, một phần thì đề trong văn

Phòng Xi-trưởng, trong nhà ông Xã-trưởng bay trong nhà

ông Quận -trưởng. Ông Phó Quận- trưởng , hoặc ở nhà các

Tưởng-chi, Trưởng -sở v. V..

Vì vậy, chúng tôi đề nghị cần phải ấn định rõ ràng và

dứt khoát là những biểu ngữ nào có tác-dụng trên cương vị

quốc-gia hoặc chánh-sách quốc-gia thì phải xuất phân khoản

của bộ Thông tin, và chi phứng bều -ngữ nào có ích - lợi cho

việc phát triển các cơ sở ở Xi thì mới xuất ngân"quý

của Xi mà thôi .

Máy truyền hình mà đề trong nhà các ông lớn có hai

mục đích :

Thứ nhất, và chu vợ, con của các ông lớn đó xài mà

khỏi tốn tiền .

3 ) Vấn đề cán bộ và tinh thần cán bộ. - Như quý vị

dã biết , đây là một thực trạng , mà là một thực trạng rất

não nề khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của tình trạng

quân sự sắp sửa chấm dứt , và bắt đầu cho một giai đoạn

đấu tranh chính trị gay go hơn giai đoạn quân sự rất nhiều

và sẽ diễn ra ở tại miền Nam này .

Thứ hai , để tránh tình trạng xuống dốc của các ấp . Hồi

trước có việc sắp các ấp theo bản A , B , C. Trường hợp ấp

Đào có mây truyền hình, dân chúng đến coi mà quăng lựu

đạo làm dân chúng chết thì áp dó lẽ sụt xuống hạng .

Vì vậy mấy ông đem máy truyềnhình về nhà là một việc

làm nhất cử mà lương tiện có thể ví như một mũi tên bắn

ra mà được 2 con chim con chim thứ nhất là vợ con ở nhà

được sung sướng mà khỏi tốn tiền , và con chim thứ hai là

là các Ảp không bị xuống , và khỏi bị cấp trên thiếu trách .

Nếu quý vị chịu khó kiểm điểm lại số cán bộ của một

Ty thông tin trong khi nghĩ đến việc đấu tranh chính trị

trong tương lai thì quý vị phải sợ đến rợn người , vì trên một

nữa số cán bộ , hay nói đúng hơn là khoảng 2/3 số cán bộ

thông tin đều là nữ cán bộ .

Ở đây chúng tôi không phân biệt nam hay nữ cán bộ

vì dù nam hay nữ diều có ích lợi cả nếu họ có tinh thần,

có khả năng cũng như thiện chí phục vụ cho đất nước.
Hơn nữa, đến ngày nay dù các máy truyền bình đã bị

hư heo rất nhiều coi như ngưng hoạt động, nhưng mỗi tháng

các Ty Thorg -tin ở địa phương vẫn tích đều đều mỗi máy

truyền hình 20 lít xăng dề họ chứng minh ngân khoản đối

với trên trung ương lồi lấy tiền đó xài tiếng.

Nhưng, thưa quý vị . hầu hết nữ cán bộ này đều do

Ông lớn này hay ông lớn nọ gởi , Con của ônẼ Tế này , vợ

lớn của ông Tá kia hoặc vợ bé của ông úy họ gởi.

Ngoài ra , nếu có một gáy truyền hình nào hư, dem sửa

thì thời gian gởi từ xá lên Ty Thống-tin cũng phải mất

một háng, từ Ty Thông tin đem về bộ cũng mất thêm 5,6

tháng nữa , và có khi mất luôn tiền bộ k } ông đem xác máy

về được hoặc có khi “ trâu lành thường trâu què ” , nghĩa là

máy hư ít , nhu ng đến khi gởi lên trunghương xi lửa thì

không hiểu các chuyên viên đã thay đổi bộ-phận nỀư thế nào

mà đến lúc dem về xá thì coi như là “ G.M.C cả, khôn

còn gì hết .

Vì có sự vị tề giữa các cấp lãnh đạo ở địa phương

với nhau , cho nên hầu hết các cán bộ này đều ở nhà lãnh

lượng, chở không có làm việc gì hết . Chúng tôi cam kết với

quý vị là nếu cuộc đấu tranh chính trị sắp tới mà diễn ra

thì trong một phút nào đó , Cộng sản áp dụng chính sách

khủng bỏ thì có thể xảy ra tình trạng là cô não dá có gia

đình rồi thì sẽ theo chồng , còn mấy cô chưa có gia đình thì

chắc chắn họ sẽ lập gia đình và giải nghệ cán bộ .

Vì vậy , về các máy truyền hình , chúng tôi xin có hai

de ogbi :

Lúc đó , chúng ta mới bắt đầu tuyền chọa cán bộ mới

nghĩa là khi mà màn quân sự hạ xuống , màu tranh đấu chính

trị sắp sửa được kéo lên , trong lúc tất cả các khán giả đang

ngồi chờ xem màn tranh đấu chính trị trình diễn thì lúc đó

chúng ta mới bắt đầu tuyển do kép và tập tuồot .

a) Nếu xét thấy máy truyền hình công cộng còn ích - lợi

thì khi máy hư, tên cho sửa tại TP. Sở ở quận , chớ không

phải đưa về bộ , vì như vậy mất quá nhiều thì giờ mà không

có ích-lợi gì hết, vả lại sau khi đem sửa thì cái máy còn hư

nhiều hơn.

Quý vị thử tưởng tượng ngoài việc chụp ta bắt buộc

phải đương đầu một cách gay go với hạ tầng cơ sở của cộng

sản , thì chiều hướng của việc ký kết trong những ngày sắp

tới bắt buộc chúng ta phải trao trả tù binh tiữ phe chúayb) Nếu xét thấy việc sử dụng máy truyền hình côD



14 tháng Chín 1973 785CÔNG- BAO VIỆT-NAM CỘNG-HOA AN BẦN QUỐC HỘI | H...

Thưa Quý bạn đồng việu ,n với Bắc-việt cũng như giữa chúng ta với Mặt trận Giải

phóng miền Nam.

Với tư cách Chủ-tịch ủy-ban Thông-tin H - viện, chúng

tôi trân trọng trình bày cùng quý vị quan-điểm của chúng

tôi đối với dự trù ngân-sách của Bộ Thông tin ,

Đối với những tù binh Bắc việt , chúng ta có thể thả về

Bắc việt , bên kia vĩ tuyến 17, nhưng đối với những từ

binh của Mặt trận giải phóng miền Nam thì khi chúng ta

thi họ ra, chắc chắn họ sẽ sống rải rác khắp các nẻo đường

từ vị tuyến 17 tới Cà mau.
Thưa Quý vị.

Một trăm ngàn cán bộ này của Cộng sản vột loại cán

bộ cuồng tít , mang sắc thù hận, cộng thêm vào đó là những

thành phần oan ức đã bị chúng ta bắt giữ một cách bừa bãi

từ trước đến nay , sẽ là mối nguy hại cho dân chúng ở

thôn quê.

Trước hết , chúng tôi xin trình bày cùng quý vị những

điều mà chúng tôi nghĩ rằng trong năm qua cũng như trong

những năm trước , bộ Thông- tin đã không làm tròn nhiệm :

vụ.

Thứ nhất , Bộ Thông tin đã tự hủy diệt tận-gốc vi

trò của mình.Sở dĩ họ bị bắt vì hồi chiều họ đã lở bán con heo , bán

lúa , bán gạo, bán gà , bán vịt hoặc có vợ , có con gái đẹp

mà không chịu hiếa dâng cho các cán bộ địa phương của

chúng ta ... Các chiến dịch Phượng hoàng và F6 đã đưa

It hàng ngàn bằng chứng về chứngminh điều đó .

Trong năm qua Bộ này đã bị tố là có nhiều người

lợi - dụng chức- vụ cán-bộ thông tin Xãấp để trốn -tránh quân

dịch; thông- tin là nơi nương náu của bọn con ông ,cháu cha .

Vì vậy, chúng tôi thiết tha yêu cầu ông Chủ tịch

cũng như quý vị đồng Việt hãy cùng chúng tôi mạnh dạn

khuyến cáo Bộ thông tin , một Bộ quan trọng hơn tất cả eớc

Bộ khác, trong giai đoạà hiện tại chúng ta cần phải chuẩn bị

cán bộ với tất cả nhiệt tâm , khả năng và thiện chí hầu đối

đầu với cuộc đấu tranh chính trị sắp tới .

Bộ Thông tin đã buông rơi cán-bộ thông-tin Xã ấp,

Các cán - bộ còn lại được tập-trung về quận Hà thành-lập

đoàn thông-tin lưu - động .

Trên thực-tế , đoàn thông -tin lưu động hề tầm rộ tới

xá nào là có thể tạo được tiếng vang ở xa đó , nhưng chỉ

dộ một tuần lễ sau là họ rút khỏi nơi đây là lần lượt đi

tới các xã khác , rồi nửa năm sau mới trở lại chỗ cũ .

Cuộc đấu tranh này không phải chi một chiều giữa tu

với dân chúng , mà còn là một cuộc đấu tranh giữa ta với

Cộng sản . Chúng ta phải dành giựt dân chúng từ tay Cộng

sản , trong một cuộc đấu tranh công khai của họ chứ không

phải lén lút như ngày nay .

Do đó , tất cả kết - quả tuyên truyền của tuần lễ nói trên

chi là một con số không. Sở dĩ có hiệntượng đó là vì suốt

6 tháng trời trống vắng cán-bộ thông- tin Xã ấp, khônữ có

ai thúc dụ , không có ai ở kề ba để nhắc thở vào tai quần

chúng . Có chăng chỉ là sự thông- tin ri tai từ bì hàng xóm

nọ tới bà hàng xóm kia một cách vô tội vạ .

Vì vậy hôm nay , trước khi tình thế đã chín mùi và

sắp sửa lạ màn quân-sự . với tất cả nhiệt tâm của tuổi trẻ

và với tinh thần chống Cộng-sản rất vững chắc của riêng cá

nhân chúng tôi cũng như các anh em Dân - biểu tong Khối .

chúng tôi thiết - xa yêu cầu quý vị không những lá : nữa địy sẽ

bieu-quyết chap-thuận đề nghị khuyến-cáo Hàn 1-pháp của

chúng tôi mà bất cứ dịp nào quý vị cũng hợp tác với chúng

tôi để thanh - lọc hàng"ngũ cán bộ, nhất là cán bộ thông tin

dịc-phương .

Nếu Bộ Thông-tin quan-niệm rằng trong làng ngũ cán

bộ thông- ja Xã-ấp có những phần tử xấu mà hủy diệt tận

gốc vi trò của mình thì đó đã là một lầm lẫa lớn .

Xin chân thành cảm tạ tất cả Quý vị .

Ô. CHỦ TỊCH.–

Nhưng nếu quan-niệm rằng các đoàn thông tin lưu -động

chi làm tàn nhiệm- vụ tạo cái kết-quả nhất thời ở Xácấp ,

còn công- ic thông-tin thường nhật trao về tay một loại cán

bộ khác , như cán - bộ phát-tiềa chẳng hạn , thì đó lại là một

lầm - lẫn lớn hơn nữa , vì như vậy Bộ đã tỏ ra vô trách

nhiệm , từ chối nhiệm vụ của mình , và nếu cứ tiếp tục trên

cái da tự hủy-diệt dần mòn vai trò của mình như vậy thì Bộ

Thông-tin không còn lý do gì để tồn tại nữa.
Sau đây , đáng lẽ chúng tôi mời đồng việp Trần-dinh .

Ngọc lên diễn đàn, nhưng chúng tôi xin động- việp Trầa- đình

Ngọc thông tin để chúng tôi mời đồn viện Nhữ - văn- Úy

vu-tiên lên phai- biều ý -kiến với tư-cá ch Chủ tịch ủy - ban

Thông-tin .

Thứ hai , Bộ Thông tin đã sử- dụng các phương tiện

thông tin một cách bừa bãi vô trách nhiệm,

Ô. NHỬ.VĂN ÚY (Chủ- tịch ủy- ban Thông- tin).
Thưa Quý vị ,

Chúng tôi thành-thực cám ơn Ông Chủ-tich dã ( p -dụng

điều 168 Nội-quy về cho chúng tôi được ưu- tia lên diện

dào.

Mới đây, với một tinh-thần vô trách -nhiên, Bộ Thông

tia đã treo đài truyền hình cho một vị Đại -tá điều khiển .
Không hiểu vô tình hay hữu ý , đài đã đặt ra một vấn -đề

đã gây nên một luồng du-luận kỳ thị địa phương.

Chúng tôi cũng xin thành thật cáo lối cùng bạn Trần

đinh-Ngọc và quý bạn kế tiếp .
Nhưng rất may là dân chúng đã có ý thức cũng như

dã trưởngthành về chính-trị . nên chi tạo ra được những

dưluận có một vài phía mà không đến nỗi gây ra những đồ

vớ lớn lao đáng tiếc .Thwa 8pg Chủ-rich ,
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Quá hơn nữa , đài truyềa-hình , dưới quyền điều khiển

của vị Đại- tố này , đã coi thường dân chúng qua việc đưa

cả một tên đại bệp có tiền án về vấn đề bói toán ra khua

môi , múa rép , tiền đoán này , tiếp đoàn kia

Nhưng ngày nay, khi đọc báo ai cũng có ấn-tượng là

chế độ kiềm - duyệt hay còn và đang sống mạnh , vì trên nhiều

tờ báo , hàng Agày người ta vẫn còn gặp những khoảng trống

trắng do sự đục bỏ tin-tức mà I8 . Tại sao lại có sự kiện đó ?

Phải chăng Bộ Thông tin đã tự ý tái- lập chế độ kiêm-duyệt ?

Kết quả là bây giờ tên dại bịp dó lợi dụng các phần

hiệu được lên dài vô tuyến truyềnhình để lòe bẹp và móc

tiền túi của thiên hạ nữa .

Hay là các nhân viên có trách-nhiệm của Bộ Thông-tin

đã có một sự thông cảm hoặc vì cảm tình riêng tư hay và

lợi ích riêng tư với một số báo chí, cho nên đã làm đặc công 1

cho các bác đó , và đã cho họ biết những chỗ nào có thể bị

tịch thu đề họ đục bỏ.

Một điều tệ hại hơn nữa là trong lúc đất nước đang

nguy ngập ví như ngọn đèn trước gió , lẽ ra Hành- pháp cần

phải có một quyền hành rộng-rái dễ thíchíứng với tình-Bình

thì Bộ Thông tin, chẳng những da không tạo được một thế

thuận lợi nào cho vậa-dề mà trái lại còn tạo ra những sự bất

lợi không lường được

Dù thế nào chăng nữa , các khoảng trống trên báo chí :

da như những vết thọ bôi vào mặt Bộ Thông-tia , cũng như là

bôi vào mặt chẽ-độ,

1

Trong khi kêu gọi sự phát trí đoàn -kết để cứu nước,

Tông-thống đã dọc một thông - điệp trong đó Tổng thống đã

nhấn mạnh : “ Lập-pháp , Hành-pháp, Tư pháp phải là một,

toàn dân phải là một” .

Hơn nữa, chính vì sự không tải-hành nghiêm chỉnh quy là

chế báo-chi và Sắc- luật báo-chí cho nên Bộ Thông-tin đi để

cho nhiều tên đặc công chính-trị qua mặt, lọt lưới nhằm phí li.

loại miền Nam Việt-nam và mở cửa ngỏ cho Cộng -sản vào

thôn tính miền Nam Việt-nam ,

Câu này , nếu đi lồng trong bài Thºng - điệp thì không

một ai có thể xuyên tạc được . TỈAưng nếu cách rời nó ra và

không một lời giải -thích thì nghĩa của tớ biến dạng và ai

cũng có thể xuyê1-tạc dược .

Nhiều tờ báo , khi nạp bản thì vì có nội công nằm ở Bộ

Thông -tin báo trước nên đã đục bỏ những tin-tức có thà là

cho tờ báo bị tịch thu, nhưeg dẻo lúc ấn hành và bán thì

thứng tin -tức dó vấn đề nguyên .

Thưa Quý vị , đàng này , ngày cũng như dệm , đài phát ,

thanh cùng nữ vô tuyến truyền hình Cử nhai nh j đếa độ

chổi tại một câu cắt dầu cắt đuối : Lập- phép. H gh-pháp,

Tr-pháp phải là một , toàn dân phải là một ” . Câu nói đó

có giá trị như một sự hỗ trợ cho luận điệu pháp tuy n -truyền

rằng sẽ có độc tài nếu có ủy - quyền .

Chính vì thế mà trong lúc nước nhà đang ở cảnh dầu

sôi lửa bỏng , trong lúc các chiến sĩ dang hy sinh ngoài trận

tuyển thì p ứng tên đặc công chính trị đã viết các bài báo

trong đó , 1 cúng gọi những chiến vị thiết -giáp bị trúng đạn

B-40 của đạch là đã chết cháy cong queo như một con chó.

Lại thêm một điều khôi hài hứa là giữa lúc hơn chục sự

dota Cộng-sản Bắc- việt ào ạt xâm lăng miền Nam với những

vô-khí tối tân thực của thế giới Cộng- sản hồ quân 4 ở vùng

địa đầu giới tuy a liên tiếp di tản chiến thuật , ( ói theo

danh từ mới , có 3 theo danh từ cũ là thả trận , tim bạn ) .

tia dứ dồn dập đưa về hậu-phương như những lống báo

cát thì đài phát thanh cũng như vô tuyến truyền hình đã lạc

lớng đi một mình một nẻo , suốt ngày nha phải câu : “ Cộng

Bản đánh lớn thua lớn , đánh nhỏ thua thỏ , cánh đâu Lua đấy ” .

Ngoài , chúng còn công khai có ĐIợi việc các doi:

quân xâm lược Bắc- việt vượt đường mòn Hồ-chi-Min |

xem các cuộc oanh - kích đường mòn Hồ-chi-Minh như mà

thứ vạn lý trường-thành của Tân-thủy-Hoàng và thứ vạn

trường thành ấy không ngăn nồi được lòng người,tức là lòng

Cộng-sản .

: Thưa Quý vị ,

+

Nhưng tới hai chú.8 ta đại thắng ở An -lộc , diệt bọn

Cộng-sản ở Komtum, anh da: g lấy lại Cồ-thành Quảng-tri

thì đột nhiều câu bất hủ kia lại biến mất , im thinh -thi , không

thấy nói tới nữa .

Trong khuôn khổ một thời-gian ngắn ngủi , chúng tôi

không dám hắc lại những gì mà quý bạn đồng việc đi và

đang nói là 1 sự thảm bại của Bộ Thông-tin ở quốc-ngoại

cũng như tung quốc-Lội cho nên chúng tôi chỉ nêu ra ba điềm

nhỏ nhoi trên là cứ18 tỏ với quý vị rằng quả thật Bộ Thông

tin không xứng đáwg được hưởng một ngân sách lên tới 4

tỷ rưới trong lúc dân chúng đang quằn quại vì thuế mi ,Thưa Quý vị .

Nói đẹp vấn đề Bộ Thông tin sử dụng bừa bãi cỏ : phương

tiện thông tin để phản thông tin là một chuyện dài x r chuyện

dài Nhân dân Tự- vệ , không có đoạn kết .

Nhưn; ,thưa quý vị, ghi đi rồi cũng phải nghĩ lại , Hoài

cảnh của Việt-nam Đám 1973 không phải là hoàn cảnh của

Việt-nam Bum 1972 trở về trước .

Thứ ba , Bộ Thông-tin đã không thi hành nghi 3m chinh

quy chế và Sắc -l: ật béo chí.

Công thức đấu tranh chống Cộng năm 1973 hoànhtoàn

khác với có 18- thức chống Cộng của những năm đi qua , và

trong tương lai vai trò của Bộ Tông -tin không còn là thông

tin tuyên- 1 syền nửa mà là tuyên truyền thông-tin .Thưa Quý vị ,

Như mọi nọười đều biết , vấn đề kiểm duyệt báo chí

từ lâu không còI nữa , chỉ còn vấn - dề nạ 2 bản trước 4 giờ

phát hành dề các cơ quan an ninh có đủ thì giờ đọc báo bầu

có những quyết định kịp thời ngăn ngừa những bài bọ có hại

cho hiện tình đất nước .

Nói như vậy có nghĩa là trong tương lai thong- tin vé

hướng dẫn quần chúng để đấu tranh , tức là đảm nhận vai trò

của một người chiến sĩ tiêu diệt địch tại hậu phương.

10

Thưa Quý vị ,
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Qua phần trình bày trên đây, chúng tôi đã chê trách

Bộ Thông-in chi vì đa số cán bộ thông tin xá , áp bị tố cáo

là trốn quậa- dịch và ăn bại mà Bộ đã buông trôi và giải tán

các cán-bộ đó là một sự lầm lẫn của Bộ .

Đến đây, chúng tôi thấy cũng cần mở một dấu ngoặc

để trình với quý vị là khi họp với Ủy ban Nhân -sách, lúc

thảo-luận Mện điều 7 , của Chương 241 , chính chúng tôi đã

đề-nghị cắt xén vì chúng tôi có cảm tưởng rằng số tiền đồ

vào đó là tu sửa Trung-tâm Quốc-gia An- quán là một tổ

tiềa đề dồ vào một cái túi dầy lỗ thủng .
Nhưng, chúng tôi nghĩ rằng nếu chỉ vì bực mình bởi

pháng 1t-qui thảmbại của Bộ Thông tin trong năm qua mà

chúng ra bóp chặt sinh hoạt của Bộ Thông tin trong tương

lại bằng cách nghiêm -khắc cắt xén ngân sách của Bộ này thì

lại là một sự lầm lẫn về phía chúng ta .

Nhưng sau này , khi pít - goàu ủy ban thông - un Ha- việu

do chúng tôi hướng dẫn đi tới tận chỗ dề quan-sát , chúng

tôi thấy rằng không phải là họ mua máy móc để rồi in ca

xịt cụ tang , mà chính ra họ còn có nhiều ba phận và nhiều

nhiệm-vụ thực hiện âm thầm troỨg bóng tối ,
Quý vị thử nghĩ xem với một bài phát- thanh Quốc

gia đổ nát từ Tết Mậu-thân tới giờ , không xây cất lại

được đề pbt- triền. Người Mỹ đã hứa cung cấp cho chúng

ta một Đài Phá -thanh tối -rần nhất từ nhiều năm qua nhưng

cho đến bây giờ cũng không có chủ đề trang bị máy móc ,

N! ứng tờ truyền đơn tải về Bắc đề kêu gọi chº độ

miền Bắc hãy từ bỏ ý đồ xâm - rợc hay những tờ truyềa-đơn

tải về Bc đề nổi lên sự thất bại của quân Cộng-sản xam

lăng ở miền Nam cũg đều in tại đó . Ngoài ra , những quyền

sách ca ngợi sư chiến thắng của miền Nam , cởi ra ngoại-quốc

gởi cho Bộ Ngoại giao , cũng đều được in ở đó .
Vậy , kt quả ấy ở ai chịu ? Phải chăng là trách-nhiệm

của chúng ta nếu chúng ta cắt ngâ1-8ách của Bộ Y hồng-tin về

không cho họ xây cất lại đài phát thanh ?

Tó n lại , Trung-tâm Quốc-gia A1-quán là nơi phát-xuất

ra tất cả những tài - liệu đấu-tranh chính trị, ví dụ như những

lá cờ nhỏ phát cho Xi Á , những hình ảnh treo ngoài

đường để nói lên ti ác của Cộng sản vv... cũng từ đó mà ra .

Chúng ta có một dài Vô-tuyên truyền-hình và một Trung

tâm Quốc-pia Điện -ảnh nhưng máy móc ở hai nơi này đều

cu ký phi trường thì không có hoặc nếu có thì chật chội ,

chậm tiến , phụ tùng thì thiếu thốn.

)

Như vậy, liệu họ về đóng góp được những gì trong

tương lai khi vai trò chính- trị là vai trò lãnh- đạo cuộc chiến ?

Vì vậy , nếu bây giờ chúng ta cắt bới kinh phí và chi

đề lại ở điều 7 có 10.003.010 $ thì là một sự cắt xén quá

nghiêm khắc. Sở di trước đây chúng tôi đề nghị cắt xén là

vì chúng tôi làm lẫn , bây giờ chúng tôi xin rút lại đề-nghị

đó vì chúng tôi đã nhìn thấy tận mắt sự thật .Chúng ta còn có một Trung tâm huẩg -luyện cán-bộ

thônghtin , nhưng Trung- tâm này lại chật chội vì ở trong

những căn nhà trệt , tại địa thế a viếng chúng tôi có cảm

tưởng như là vào một trại gian hơn là vào trại huấn luyện

cán bộ thông -tin,

sa

Tuy nhiên về cho Bộ Thống-tin thấy nó là lúc nào

chúng ta cũng theo dõi việc làm của họ và lúc nào cũng cần

sàng dành cho họ những phương tiện dở làm việc , nhưng

không vì thế mà cho họ một cơ hội để múa gậy vườn hoang ”

cho nên với tư-Cách Chủ tịch Ủy ban Thổ 1g-tin , sau khi hội

ý với anh em , Ủy viên, chúc & tôi đã soạn thảo một bin khuyến

cáo Bộ 7hông -tin mà bạn Dầa- biều Nguyễn- ninh- Băng đã

dọc lên một phần , và chúng tôi còn một lần nữa .

Như vậy, Trung-tâm đó sẽ làm được gì trong nhiệm vụ

đào tạo cán bộ thông tin ?

Lại nữa , các Ty Thống-tin thiếu thốn trầm trọng về

vật dụng, chẳng hạn như xe cộ có 10 chiếc ti hí cả 10 ,

máy phóng thanh, điện , ảnh - xa thì cũ kỹ như ko lao ; nếu

ngân sách của bộ Thông- tin bị cắn xé nặng-uế theo một vài

vị đi nghiêm khắc đề nghị thì trong tương-lai , nếu bộ này

không làm tròn nhiệm vụ dấu -tranh chính-trị thiết tưởng

trách nhiệm đó không phải do những người lãnh- đạo Bộ

Thông-tin .

Để tránh làm nhà tại Quý vị , chúng tôi xin gởi bản

khuyến cáo đó cho ủy-ban Ngôn -sách và chúng tôi sẽ thông

cảm với bạn Nguyễn-tainh - Đăng.

6. HỒ KIM -LONG.-

Thưa Quý vị .
Ta Quý đồng việc ,

Chúng tôi quan niệm nghiêm chỉnh rằng ngôn sich se

quyết định cả đường hướng của một bộ , cho nên nếu cónhư g

sai lầm lớn lao của các cá nhân thì chúng ta có quyền

khuyến cáo, nếu có những sai lầm trầm trọng hơn của cả một

tập thể , của mộ• bộ nào đó thì chúng ta sẽ là h-sử quyềa

bạn của chúng ta do Hỏa -páp quy- định .

Nhữag ngày trước đây , trong dịp kháng dại Hạ -nghị

viện thao - luận và biểu quyết Ngân sách bồ- tác năm 1972 ,

đế 1 Mụ , Bộ Thông tin, nếu chúng tôi nhớ k.sông làm thì lúc

đó tại dến- đàn n y có rất nhiều đồng việc đã thay nhau lên

dây cực ực chỉ tích những việc làm tắc - ra h của Bộ này ;

củag có nhiều vị di đề-B33 : cá ca - chứ : người cầm đầu ngành

Thó g - un .

Trong chiều hướng đó , chẳng thừag chúnợ tồi nhiệt-liệt

ủng-hộ đe-nghị của ủy-bag Ngân-sách vừa trình với quý vị

mà chúag tôi còn đề - ghị với quý vị là tăng kí -phí ở điều

71 - 79 , Chương 24 thêm 60.0 0.000 $ ứa cho Nha

yem- trợ .

H m Bay , ? ân dịp thảo luận và biểu quyết Ngân-sách

năm 193 của Mục 22 lien -quan đến Bộ Thông-tin , gần 10

vị Dâ1-2ều đã lề 1 dây phát biểu ý kiến nỉ L11g không một vị

nào khe 1 ngợi ng nh taing- lin cả , mà ngược lại đã cực- lực

chi-trict . cùng đưa ra những chuyện làng độ 3 trời , và dịch

biệt là những việc do đồng viềa Nhữ-văn- Úy trình bày.
Thưa Quý vị .
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Qua tự trình-bày của đồng viện Nhữ- văn - Ủy việc làm

của ngành thông tin làm cho chúng ta giật mình và ghê tởm ,

và trong chốc nữa đây , chắc chắn quý vị đồng- viện sẽ không

đủ can-đảm đưa tay lên biểu - quyết ngân-sách năm 1973 của

Bộ Thông-tin nếu người lãnh đạo Bộ này còn tại chức.

Từ trước tới nay, cha- bộ thông- tin Xi Ấy tuy theo

quy-chế của Thủ tướng kỷ và Bộ Nội-vụ cho phép, nhưng

họ ăn lương tại Bộ , tuyen- dụng, điều động, quản trị do Bộ

trực-tiếp đảm-trách qua sự đề-nghị của các Ty và hành .

chính tại nối Tinh.

Tôi không đề cập đến vấn-đề tăng hay giảm ngân-sách

năm 1973 của Bộ Thông tin , nhưng tôi xin long trọng đưa

ra đây một khuyến cáo rất thực-tế đề xin Thuyết- trình- đoàn

ghi nhận hầu đưa ra khong-dại biểu quyết ,

Bởi vậy cho nên Sác-lệnh 120 muốn giảm số cán bộ

Xi Ảp đề rút cán -bộ thông-tin Xi về cho Bộ chớ phải Sách

lệnh ấy không có qui - định cho cán bộ thông- tin phải đi đâu .

Vì lẽ đó , buộc lòng Bộ phải đem về Chi sử dụng cho đoàn

cán-bộ, nhưng các Tỉnh Miền Trung chưa thi hành, mới thi.

hành được ở 4 Tinh Miền Nam đề thi-nghiệm xem kết quả

đi tới đâu mà thôi .
Tôi trân - trọng đề nghị quý động viên hỗtrợ ý kiến của

tôi là yêu cầu cách-chức người cầm đầu Bộ Thông tin trước .

sau đó chúng tôi sẽ sắn-sàng biều-quyết chấp-thuập ngân -sách

dù bất cứ với con số nào .
Bởi lẽ đó , khi duyệt -xét Ngân- sách của Bộ Thông-tia

tại Ủy-ban Ngân-cách Hạ-viện , ông Tồng-trưởng đã yêu cầu

làm thế nào là Cán -bộ Thông-tin trở về địa-bàn hoạt- động

của họ là thông- tin . Chúc quý vị cũng thấy sự quan trọn

của một Cán bộ nằm vùng.

(Vo tay)

O, HUỲNH VĂN-TRỬ. - Có lẽ trong thời gian

thảo luận ngân- sách , Bộ Thông-tin được chúng ta nổ xẻ nhiều

hợp Bộ nào hết .

Tôi không dám s0-sánh sự tuyên truyền giữa chúng ta

và bên kia , vì tằng lời nói tự do ở trong thế-giới tự - do của

chúng ta , nó dễ cli -trích lắm , chẳng hạn như quý vị lai

diễn-dan muốn nói thế nào cũng được , ngược lại cái tuyên

truyền độc tài thì dễ dàng hơn . Bởi lẽ đó cho nên cán bộ

Cộng-sản thi tuyển-truyền chính sách của nó thì nằm vùng

Chúng tôi lên diễn đàn dây không có mục đích bềnh

vực Bộ Thông tin , tuy- nhiên chúng tôi cũng xin quý vị cho

chúng tôi trình bày những điểm nào mà chúng tới đã được

biết rõ về Bộ Thông tin cũng như cách thức là ra việc của

Bộ Thông-tin .

tại chỗ.

Chúng tôi không mong gì hơn là được giống lên dây

một tiếng chuông ngược lại với tất cả những ý kiến mà quý

vị đã trình - bày trên diễn đàn từ nãy giờ .

Về phần chúng ta nếu rút cán bộ năm vùng của chúng

ta vì rất đa- bàn ko ạt -động đi mà giao vi-trò đó cho cán - bộ

phit -triển nông thôn đảm-trách vai trò thông - tin thì thực

chúng tôi không dám nói thêm đến tình tiết đó , nhưng không

hiều sao Bộ Thông- tin cũng là một Bộ nằm trong Nội - các mà

nếu quý vị đọc thật ký Sác-lệnh 120 quý vị sẽ thấy chính

Thủ tướng đã rút số lớn Cáp-bộ Thông-tin ra khỏi mối.

trường hoạt-động của họ , không biết đề chi mà chỉ là giao

cho Cán- bộ Phát-triền Nông-thôn tiêm-nhiệm vai trò bu

trạm và thông-tin .

Kính thưa Quý vị .

Vai trò của thông-tin là chỉ để nói và làm co thien-hị

mà thôi , chứ còn chính quyền-lợi của họ thì không được ai

benh- vực cả . Vì vậy , tại diễn-dàn nầy , từ đây đến giờ, khi

thảo -luận về ngân-sách Bộ Thông-tin , chúng tôi chỉ thấy thảo

luận có một chiều , đó là chi-tích.

Trong nhiệm vụ bưu-trạm còn có nó có sự ích lợi của

vai trò mò cán-bộ phát-triền đảm-trách, với lý do là đề cao

công việc được mau chóng hơn , cho tiện lợi và đi ít với

quần chúng hơn , còn về việc thay thế vai trò của thông-tin

thì không thấy nói đến sự ích- lợi nào cả .Thế nên , tôi xin trình-bày oan tình của Bộ Thông tin

về vấn- đề sử dụng gần 10.000 cán-bộ Thông-tin Xã Ảp mà

có du-luận cho rằng đó là do quyết-định của Tổng-trưởng

Thông-tin muốn tập trung cán bộ lại tại Quận dề rồi cho đi

lưu - động.

Vì vậy , khi đọc ký Sắc-lệnh 120, tôi cảm thy rằng

Thủ-tướng đã cố gạt bỏ vai -trò thông-tin của cán-bộ thông

tin ra ngoài môi trường hoạt-động của họ là đi sát với

quần chúng.

Chuyện này không bao giờ có , mà chắc-chắn rằng ông

Chủ- tịch Ủy ban Ngân -Nách Ha-nghi- viện còn khá rõ hơn

ai hết , có lần ông Tồng-trưởng Thông- in ra trình bày đường

lối thông tin trước phiên họp của ủy-ban khi ủy ban duyệt

xét ngân sách của bộ Thông-tin .

Đồng việp NHỬ-VĂN-ỦY , Chủ-tịch Ủy-ban Thông

tin , lên trước tôi đã phận -xét là tự Bộ Thông tin tập trung

cán-bộ TEông -tin về tại Quận B6 là một oan -tinh cho Bộ

Thông-tin rất nhiều. Đó là điềm thứ nhất .

Nhật báo Chính luận đã đăng tải lời nói của ông

Tông-trưởng Thông- tin đã yêu cầu cho người cán bộ thông

tia X6 Ấp được trở về địa-bàn hoạt động tại Xã Ap.

Điểm thứ hai , chúng tôi xin nêu lên những đối tho

khăn mà Bộ Thông -tin gặp phải . Về tuyên truyền thì Bộ

Thông-tin đã làm hoành toàn , nói rất nhiều , tuyên truyền rất

công phu, nhưng mà khi các cán -bộ khác làm ngược lại thì

thì trời thông- un kẹt , không thể nào nói được nữa.

Như vậy sự tập-trung cán-bộ thông-tin về tại Chi , tại

quận hoạt- động không phải là quyết -định của Bộ , mà là do

ảnh-hưởng cua Sắc- lệnh 120 của Thủ-tướng. Theo Sắc-lệnh

này thì phải làm thế nào để giảm bớt cán- bộ Xà Ấp, Xã

lớn giám 6 người , Xã nhỏ 4 người và Áp giản 3 người

trên lý - thuyết .

Bởi vậy , như chúng tôi đã trình bày lúc này là sự tuyên

thuyền trong chế độ tự- do rất khó khăn . Nếu khoáng đại đều

đồng ý rằng chính sách thông tin rất quan trọng đối với hiện

tình đất nước thì tôi xin có một ý-kiến là chúng ta đừng vì

vấn đề nhân sự , mà chúng ta chối bỏ cả một tập thể cán bộ ,



14 tháng Chín 1973
789CONG-BAO VIỆT - NAM CỘNG-HÒA AN - BÀN QUỐC- HỘI | HÀN, .

Trong khi tôi nói ở đây, có lẽ hiện nay tại Quảng- tri .

Thừa- thien , Bình-long . An-lộc , vì tất cả các nơi mà Cộng

bảo đn , hầu hết mấy trăm cán bộ còn bị bắt giam , và có

một số cán bộ tại Bồng-sơn , Tam quan đã bị đưa ra đấu tố

cắt lưỡi . Đó là cái gì của vai trò thông tin của chế độ

động của họ là một việc làm tốt vai lầm , ngoài những ni -lần

mà tất cả quý đồng-viện , như động viên Nguyễn - ngọc- Liên ,

hồi sáng nay đã chỉ trích về sắc -lệnh 120 mly.

Tôi xin dứt lời và xin cám ơn Ông Chủ tịch và quý

bạn đồng-việc .

6. HUỲNH-VĂN-LẨU.

Bởi thế cho nên tôi không tỏ vẻ cho Thông tin, tôi không

binh vớc Thºng-tin mà ở đây tôi ch xin trình by có một

chiều-hướng dề cho quý vị nhận xét và cuối cùng, ở trong

1 bản pháp định của ông Chủ tịch Ủy ban Thông- ja Hạ-viện .

" phần sau hết đã nói lên thiên ý là xin xét lại ngân sách đề

rồi pay mai chúng ta có quyền khuyến -cáo vấn đề nhânsự .

khuyến-cio lề lối làm việc của Bộ sao cho phù hợp với giai

đoạn hiện tại .

Tôi lên đây để nói lên quan -điểm của chúng tôi là

chúng tôi xin hết sức ủng hộ sự nghien-cứu của ủy ban Nhân

ích về đưa địa phương đề nghị trước khoáng- đại Hạ nghị.

viện . Sở di chúng tôi hết sức ủng-họ quyết định của ủy- ban

Ngân sách và những lý do sau đây :

1

Kính thưa Quý bạn đồng viện ,
Nhưng tôi e rằng nếu chỉ nói một chiều thì trong buổi

! chiều hôm nọy, chúng ta sẽ đi đắn một quyết định là các bắt

ngân sách của Bộ Thông tin như chúng ta đã quyết định khi

bều-quyt Ngân sách bổ túc tiên khóa 1972 chỉ vì một sự

khích động của đồng vận Nguyễn-ngọc - Tân.

Tai B - L , công khai và bí - mậ • đường Hòa đàm . Chiều

Anh Việt -nam dù muốn dù khônỄ cũng phải chấm dứt. Do

đó , chúng tôi thấy vai-trò thông tin vô cùng quan-trọng :.

Tôi không hiểu vì lý do nào mà có một số quý vị có ác

cảm với Bộ Thông-tin bằng cách chối bỏ vai trò quan-trọng

của Thông- in trong giai đoạn nầy .

Chọn ta không thể chối bỏ được những công việc mà

Bộ Thông tin đã làm , nhưng tôi cug đồ ng ý với các bạn

đồng-viện về những sự chỉ trích , phở bình xây dựng của quý

bn động- viện ở trên dếa-dàn này đối với cộng-việc của Bộ

Thông-tin và các cơ quan thông- tin trên toàn quốc.
Chúng tôi nói đây không phải là đề xin quý đồng-viện

tăng thêm ngân sách cho Bộ Thông-tin , mà tôi nói đây là

đà thanh -minh phần nào nhưng sự hiểu lầm về vai trò thông

tin trong giai -đoan vừa qua , và cuối cùng tôi xin nhắc lại

A chúng tôi sản -sàng yêu - cầu .

Tuy nhiên , chúng tôi không đồ quý nếu vì những sự che

trích đó mà cắt hết ngấn-sich hay là gây khó khăn cho Bộ

Thông tin. Cho nên , theo chúng tôi nền có những khuyến

cáo một cÀch hết sức chinh-các đồ cho chính -phủ. Thủ.

tướng và Bộ Thôngtin sửa chữa lại những lỗi lầm đã qua.
Thủ - rớng xét lại vắc - linh 120, nhất là điều lien -quan

dễg việc bắt cán bộ phát- tiền nồng - hồn kiêm nhiệm luôn

Hi-trò thông tin ở tại xáấp trong khi đó cán-bộ thông tin

xáấp còn hiện diện đầy đủ , chí không tuyển dụng thêm và

những người chết thì được điền thế , và việc bắt họ phải

rời bỏ địa bồn hoạt-động của họ đà rồi Bộ Thí ng-tin tập

tra họ lại thành những đoàn công tác lưu-động ở tại chi

như ông Chủ tịch ủy-ban Thông-tin dã trình-bºy khi máy.

Nhân đây, chúng tôi cũg kíh trình với quý bạn đồng

viện một sự việc thực tế là ở tại địa phương chúng tôi có

những đứa em cháu ở trong xã-ấp đang làm cán bộ thông:

tin xi ấp , chúng nó quá dốt nát .

Do đó, chúng tôi yêu cầu Thủ tướng xét lại vắc- lệnh

120 để đừng gạt bỏ vai - trò của cán bộ Thông tin tại xã ấp

và đừng bắt họ rời xa quần chúng.

Chúng nó nói với chúng tôi rằng không biết đi thông .

tin cho ai đa trong lúc tuyen - truyền không biết nói cái gì .

vì những cuộc học tập thì qua-loa , thậm chí không có những

bích chương da mà đi dán .

Đến đây, tôi không dám làm phiền quý vị nhiều hơn

nữa vì thì giờ quá ít ỏi , cho nên chúng tôi chỉ xin trình.

bày những nét đại -cương : Trước hết, chúng tôi mong mỏi

rằng quý vị , trong khi biểu quyết ngân-sách của Bộ Thông

tin , sếu có một điểm nào mà quý vị nhận xét có thiện-mỹ

hơn một chút thì xin quý vị giúp cho.

Qua những sự sơ sót đó , chúng tôi nghi tăng thông

tin đã không làm hết trách nhiệm của mình , Bộ Thông tin

đã không dòm ngó, không xem xé , không điều-lanh và không

huan-luyện đến nơi đến chốn các cán bộ thông-tin .

Điều này đáng chi-tích, động chê trách và đang khuyến

cáo để họ xây dựng lại . Chúng tôi cũg đồng ý với một số

bạn dồn viện lên đây đã nói là Bộ bết tên và đặt cho Bộ

Thông tin hay sao mà cứ gọi là Bộ Thông-tin ?

Tôi không dám võ đoán lắm , thương chắc quý vị cũng

phận thấy vì sao mà vai trò thông tin đụng chạm đếa chút

ta rất nhiều . Có lẽ nó cũng do ảnh hưởng của cuộc bầu cử .

Trong cuộc bầu cử vừa qua , Tổng - thống đã rất lưuộý đến

ngành thông- ti ..

Các cán bộ thông tin ý thức rằng họ chỉ có bồn - phậa đọc

và truyền đi những bản tin nào do Chánh-phủ đưa ra và đi

dán những truyền đơn, bích chương, ngoài ra họ không có

một sáng kiến gì hết.Nếu áp nào thiếu cán -bộ thì Tông-thống chi -thị miệng

cho các Tinh-trưởng bắt các nghia-quân, nhân dân tự vệ biệt

phái cho đủ số . Bây giờ đã qua các cuộc bầu cử rồi , Thủ

tướng lại dứt bỏ họ đi . Tôi không hiệu Tổng thống có hay

biết về việc làm này của Thủ-tướng hay không ?

Tại sao chính -phủ không sửa lại là Bộ Tâm-lý - Chiến

trong lúc chúng ta tranh đấu quyết liệt với Cộng- sản trong

giai đoạn đắp tới ? Vậy , chú 1g tôi yêu cầu quý bạn đồng118

viện khuyến- cáo chính phủ đặt lại tên cho Bộ Thông -tin, bỏ

đi cái tên thông tin mà nhiều năm qua không làm được việc

gl .

Vì vậy cho nên tôi xin nhấn-manh một lần nữa là vắc

lệnh 120 đưa cán-bộ thông-tin xá-ấp ra ngoài da bàn hoạt
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Bồn phận chúc 8 ta là khuyến cáo xây dựng đề cho Bộ

Thông-tin có chương -trình làm việc đúng đắn hơn , chúng ta

không nên cắt xén ngân sách , không nên thấu hẹp công tác

của Bộ Thông- tin trong lúc mà chúng ta vẫ : cầa . Có phà n

nàn chăng là chúng ta chi phàn-tàn , tăng không thể chấp- nhận

được tự điều-lành của Bộ ThôEg -tin mà thôi ,

Về vấn-đề truyền-thanh, chúng tôi đã đi về cá : vùnt

que , chúng tôi bị truyền thanh là phương-tiện ít bữu hiệu

và rẻ tiền đi với đại đa số ở nông thôn, nhirog truyền banh

cũng như truyền hình, thật sự chưa lầm tròn vai trò của nó .

Có một số đồng viện vì thành tâm , thiện chí đã lên đây

đề nghị cách chức ông Tông-trưởng Thông -tin. Tôi nghĩ rằng

điều đó chúng ta luôn thể nào đề nghị được vì không hợp

lý . Chúng ta chỉ có thể kêu gọi Thủ-tướng . Nội -các phải

chú ý đên vấn-đề thông- tin mà thôi .

Tất cả những mụ : bình luận như chúng tôi đã một vài

lần tình ly với giới tứu trách ở bºn Bộ Thông tin hầu như

chi đề cho người trí thức nghe , còn giới nông dân là giới

chiếm đại đa số thì khi nghe những bài bình luận . họ chẳng

Điều gì cả , bởi vì các ống bình luận ở Bộ Tanz - in đã xử .

dụng danh từ hết sức là C60 viều làm cho người dân không

Điều gì hết .

6. CHỦ- TỊCH. Chúng tôi nghĩ rằng thông-tin tuyên truyền là phải nói

nôm na chongười ta kiều, chứ không phải là nơi đề thi chú

nghĩa và là dùng cho nhiều những danh từ Hán việt chi

thích hợp cho người có học .

Chúng tôi xin đề nghị với khoáng- dại là sau phần phát

biểu ý kiến của đồng việp Tâ1 -dinh - Ngọc, chúng tôi sẽ xin

trao lời cho ủy-ban di đúc kết .

O. TRẦN ĐÌNH-NGỌC.–

Một số ý kiến của chúng tôi về Bộ Thông-tia thì các đồng

viện lên trước tôi đã tình bºy với quý vị, vớy chúng tôi cli

xin tóm tắt một vài ý chính của chúng tôi và sau đó xin tu

chính một vài điều về ngân sách của Bộ Thông-tin mà thôi .

Về mục giải trí , chúng tôi xin có ý kiến là giải trí

nhưng vẫn có tính cách hướng dẫn , có tính cách giao - duc.vá

Bởi vậy losi giải trí này thì nên cho nhiều . Còn những mục

giải trí có tính cách phan thần phong mỹ tục, có tác 1 cách

không đi sâu vào tinh thần dân tộc , xin làm 80 cắt bớt , thí

dụ nhưng tấn tuồng võ nghĩa xem từ tối cho tới nửa đêm

không thấy nói lên một cái gì cả . Bộ Thông tin nên cắt bớt

đi về chúng ta khỏi phí phạm nhân lực và phí phạm phương tiện .

Kính thưa Quý vị ,Quả tình , keo chúng tôi thì Bộ thông tin chưa có một

chính sách thông tin hữu liêu . Chúng tôi cung cất đồng ý

với công viên Huỳnh -văn - Lầu lên trước chúng tôi là phải

dồi danh từ Bộ thông tin thà : h Bộ tam lý chiến hoặc theo

chúng tôi thì gọi là Bộ Tuyên truyền cũng được.

Về muc tu chính ngân sách . chúg tôi rất đồng ý đồ

trợ ý kiến của động viên Chủ tịch Ủy ban Tuong-tin , bởi vì

trước đây chú g tôi đã cùng với các quý vị ở trong ủy-ban

Thông tin sang thăm Bộ Thông tin và vài cơ sở bên đó như

Nha Yểm trợ .Bởi vì nói rằng thông tin thì nó chỉ có tính cách thông

tin loan báo cho người ta biết mà thôi , còn trong giai đoạn

đấu tranh chính trị sắp tới hoặc là trong một cá thể chiến

tranh nhân dân , cần phải tranh thủ từng người dân , từng tấc

đất , chúng ta cần phải tuyên truyền, chúng ta cần phải nói

lên chính nga của chúng ta ,

Chúc 3 tôi thấy rằng Nha Yem-trơ có nhà in đe in tất

cả những tài -liệu thông- tin tuyên truyền, in cờ v.v.. , thế mà

ủy-bap Ngân-sách chỉ cắp cho 10 tiệu thì số tiền ấy không

đủ đề cho Nha Yem- rợ làm công việc của họ .

Vây ,thông tin chưa đủ , thông tin chi có tính cách tiêu

cực, mà tuyên truyền hoặc là tâm lý chiến mới có tính cách

tích cực. Bởi vậy chỉ nguyên danh từ Bộ thông tin , cá nhân

chúng tôi cũng đã không đồng ý rồi . Bộ thông tin hiện nay

có những phương tiện về thông tin tuyên truyền cho đại

chúng , ví dụ như báo chí, vô tuyến truyền thanh , vô tuyến

truyền hình .

Vô tình , ủy - ban ngân -sách đã chặt cụt tay , cụt chân

của Nha Yên-trợ khiến họ không còn phương tiện hoạt động

nếu sau này tình trạng hoạt động của họ có bắt bắt chúng

ta cũng không thể nào trách cứ họ được .

Về vấn đề báo chí thì chúng tôi chỉ xin nói sơ qua là

thật sự Bộ thông tin cũng không ngó ngàng gì tới cho lắm

ngoại trừ việc đục bỏ , tịch thu báo chí nhiều khi không có

lý do chính đáng.

Rồi sang năm khi xét đến Ngân sách 1974, chúng ta lại

bảo vằng họ làm việc không được hữu hiệu lại cắt xén nứt ,

bớt pữa v v... và càng bớt phương-tiện thì hoạt động càng

tê thêm, đó là điều dĩ nhiên . Vậy , chúng tôi kính đề nghị

ủy ban N, ân-sách vui lòng trả lại số 60 triệu cho Nha Yên

trợ ở chương 24 điều 7 dề Nha này có đủ phương tiện

boat-dog.

Kính thưa Quý vị ,Nẵu chúng tôi không lầm , có lẽ ở đây không phải

chúng tôi nêu ra để chi trí - báo chí , nhưng mà chúng tôi

có một sự nhận xét khách quan tằg hầu như là có một số

báo chí có những trang trong mà Bộ thôn g tin không bao giờ

để ý tới dà cho những tiểu thuyết dâm ô dầu đọc thanh

niên , thiếu từ mầm non nước nhà .

Chú ý tôi quen niệm rằng sửa sai không có nghĩa là

chặt hế : phương tiện của người ta . Chúng tôi nghĩ rằng với

tinh - thần tợp tác và với sự nhẫn- cán. thiệu chí phục-vụ , các

ủy ban He -nghi- Viện năm nay nên thăm viễg luôn luôn các

Bộ Nha l ên hệ để thăm hỏi , tìm hiểu , quan sát , công việc

làm của họ .Chúng tôi nghĩ rằng lỗi đó phải qui cho Bộ thông tin

mà không là ai khác. Như vậy , chúng tôi ước mong rằng báo

chí nên có đường lối đúng đắn trong sạch hơn chút nữa đề

cho những mầm non của chúng ta sau Lầy khỏi phải sớm da

vào vùng lây sa đọa , trụy lạc .

Bởi vậy chấp thuận ngân số ch không có nghia là cho

không rồi để mặc làm sao thì là m , mà vẫn còn cần có những

điều-kiệu , những sự kiềm-soát để xem công việc làm của



14 thống Chín 1973 791CÔNG- BAO VIỆT - NAM CỘNG- HOA ẢN - BÀN QUOC- HỘI H.N.V.

1

phía Hành-pháp như thế nào để tự do chúng ta có thể kịp

+ thời phê bình , sửa sai vv..

đề chi - tiêu vào mục của chương Vô-tuyên truyền hình. Ông

biết rằng chuyện làm bất hợp-pháp và ông đã khẩn khoản yêu

cầu ủy ban không nêu lên vấn đề đó . Org thì po thật thìa

nhận những lỗi lầm trong việc điều hành cơ-quan và du di

một cách bất hợp pháp số tiền tại điều 1. sang những chi

phí điều hành của chương vô-tuyên truyền - binh .

Nếu chúng ta đã theo dõi , đôn đốc và tạo điều kiện

cho họ làm việc hữuhiệu mà lúc ấy họ không chu-toàn

nhiệm vụ thì chúng ta có thể cắt xén ngân - sách hoặc nặng

lớn , dẹp luôn cơ- quan cũng du ợc , đó mới chính là điều

i quốc-dân mong mỏi .

Vì vậy chúng tôi xin ủy ban Ngấn-sách vui lòng chấp

1 thuận đề - nghị của Ủy ban Tạông tia Xiu tu - caính ngân-sách

cho Bộ liênhệ.

Ông nói rằng vì Nha vô-tuyến truyền hình năm ngoái có

những phu-cầu dịc- biệt cần phải gia tăng hoạt động mà ngân

sách do Quốc-hội cluần -cấp không đầy đủ nên ông đã làm

công việc du d đó . Ông đã hứa là những hành vi đó không

bao giờ tái diễn trong năm 1973 .

Chúng tôi xin thành thật cám ơn ông Chủ tịch và toàn

thể quý vị .

O. CHŮ-TICH.-

Như vậy, số tiền mà chúng tôi vừa trình bày đó , số cán

bộ đó không có cấp số nào được thải bồi hay là giải nhiệm

có tệt mà chỉ thải hồi và giải thiệm lần lần . Cho nên chúng

tôi đề nghị quý vị là tại Chương 242 chi trừ một số tiền là

682,683.000 $ là số lượng của nhữr 8 Igười mà cho tới ngày

hôm nay thật sự không còn giúp việc tại Bộ Thông tin nữa .Chúng tôi xin cám ơn động viện Trần -đình-Ngọc, và

bây giờ chúng tôi xin treo lời cho ủy ban đúc-két và đưa

đề -nghụ đề khoảng - đại biểu quyết .

O. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ- tịch ủy-ban Ngân-Bách)

Đối với một tỷ bạc còn lại , nếu sau này , trong năm 1973

giải- nhiệm người nào thì lượng đó phải để ý nguyện tại điều

1 và giao toàn cho ngàn-khố . Như vậy , tại điều 1 Chương

242, thay vì ngâ :-khoản đề-Nghị là 1.682.683.00 $, ủy:

ban xin tu -chính lại là tỷ .

.

Trước hết , chúng tôi xin thành thật cáo lối cùng bạn

đồng việt Vương-sơn- Thông vì ủy-ban chúng tôi không thể

yếm-tin được ý kiến của bạn đã phát biểu tại đây là xin cắt

hết số tiền 4.7 (0, 03.0 0$ dụ -tù cho ngân sách Bộ Thông"

tin tro88 năm 1973 vì dầu sao nhân- sự điều - khiến cơ quan

có bề bối , có bất lực chăng nữa thì việc thay thẻ là việc

can-thiet : thân - sự ra đi những cơ-quan phải tồia - tại .

Đối với điều 7 chương 241 , Văn-phòng Bộ và cơ.

quan trung ương. chúng, tôi rất tiếc khôE 8 thề yếm-trợ đề.

nghị của ông Chủ -tich Ủy ban Thông tin và đồng việu Trần

đình - Ngọc đã xin tái lập kinh-phí 75.000.000$ để trang bị

cho nhà in Thông-tia vì không những khi cắt xén khoản đó

là do đề-nghị của ông Chủ-tịch ủy ban thông tin mà còn do

de-nghị của đại đa số các ủy-viên trong ủy-ban ngân sách

tài chánh .

Vậy , chúng tôi xin quý vị động viên , nhất là bạn đồng

viện Vương-sơn -Thông , vui lòng thông-cảm cho ủy-ban là

ủy ban không thể cắt hết 4.700.000,00 $ là số tiền điều

hành Bộ Thông -tin dù tăng Tồng/ trưởng Thông- tiu có thật

sự bất tài , hay điều - khiến một cách bẻ-bối cái cơ-quan

thông tin của chính-phủ .

Khoản tiền 75 triệu 15 gồm những khoản dùng để trang

bị máy -móc cho nhà in , sửa sap 8 Cầu - ạ : -bộ cho Văn- phòng

Bộ Thông-tin và mua 4.000 bàn ghế cho các Ty. Sở, các

Nha tại Bộ Thông-tin .

Chúng tôi cũng xin thànhthực cám ơn bạn đồng-viện

Le-văn-Diện đã chỉ cho chúng tôi một điềm thiếu sót mà

chúng tôi khi cứu xét tới ngàn-sách Bộ Thông-ten đã qua

khoản đó , đó là số lượng của cán bộ xả áp sau khi bị lần

lượt bãi bỏ theo sắc -lệnh 120.

Ngoài ra , liên quan đến số tiền 10,200,000$ còn lại chúng

tôi cũng còn một thiếu sót và xin quý vị chấp thuận cho sự

điều chỉnh trong ngày hôm hay : Long số 10 triệu còn lại

đó , chúng đi đã qu *n hủy bỏ một kinh-phí mà theo nguyên

tắc của ủy ban là không bao giờ chấp thuận cho các cơ quan

công quyền trong năm 1973 , đó là số tiền mua xe hơi .Bạn Huỳn - văn- Tứ có đề cập đến sự bứt Eệu

cần ích của những cán bộ Thông -tin , nhưng dù sao thì tới

ngày hôm nay số nhân viên đó không còn phục vụ trong cơ.

quan thông tin nữa , nên sự dự trù ngân - sách đó không có

chính đáng : có 1 vấn đề có nên tái lập hay không tái lập cán

bộ thông-tin xã ấp , vấn đề đó tùy Hành - pháp , và chừng

nào có tái lập thì chừng ấy mới có lượng bồng , còn hiện giờ

không có người hưởng lương thì chúng tôi xin quý vị đồng

viện vui lòng chấp thuận đề nghị của ủy-ban chúng tôi là

không dự trù số lư Pug đó.

Trong số 10 triệu còn lại , có 6 triệu dự-trù để mua xe

hơi đưa đón quan khách của Bộ Thông- tin . Chúng tôi xin

quý vị chấp thuận cho chúg tôi tu - chinh tại điều 1 chương

24 ! như sau : thay vì 10 triệu như ủy-ban chúng tôi đề

nghị . chúc ; tôi xin đề-nghị còn 4 triệu về dịch vụ điều hành

của cơ qu n trung- ương , và bỏ 6 triệu mua xe hơi và đưa

đón quan khách của Bộ Thông tin,

Chúng tôi muốn nói tới Chương 242 , Tông Nha Tuyên

vận và các Ty da-phương. Khi tình bày về teau-3ách của

Bộ Thông-tin tim 1972 , ông Tông-trưởng Thông tin cổ cho

biết rằng vì thi -hành sác - lệnh 120 nên có một số cán bộ đã

lập hồi ra khỏi ngành tuyên- vận và số lượng d : tkừa của

những người đã được giai-nhiệm từ tháng 8-1972 cho tới

cuối năm lên tới 154 triệu.

Tại Tông-nha Tuyên- rận và các Ty địa phương, nơi

điều 7, bạ 1 động-viện Nguyễa-minh- băng đã đề nghị cắt

bỏ 200 triệu trong ngàn khoan 30.993.0 ) $ . Chúng tôi

Xin quý vị được tu -chính di-nghị của Ủy-ban chúng tôi là

thay vì đề số tiền 500.966 0 ) $ đề Bộ Thông tin mua sắm

những xe Lambretta , những xuồng máy , điệu -dua- xe, tất cả

những số tiền đó chúng tôi sẽ tư chính lại còn 150.000.000$ .

Ôoc Tông-trưởng Thông-tin đã tự ý du di số tiền này
Còn những đề nghị khác của bạn Nguyễn - minh- Đăng

liên quan đến điều 3 của chương 243 về vật liệu và dịch
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Bộ Thông tin có nhiều người sẽ không có việc làm .

và có nhiều người sẽ không có dụng-cụ gởi tới tay họ đề

họ làm .

vụ điều hành của Nha vô tuyến Tàuyền th nh, chúng tôi xin

bạn đồng việp Nguyễn-mi. Đảng thông cảm vì sao biến cố

Tết mậu thân , đài phát thanh Sàigòn cũng như một số đi

phát thanh địa phương bị hư heo rất nhiều , và năm nay quý

vị đã chuẩn cấp một số tiền đề xây cất đợt I cho đài phát

thanh Quốc- gia Sàigòn thì xin quý vị vui lòng yêm trợ đà

trang bị đầy đủ cho những cơ quan truyền thanh có thể làm

việc. Do đó , chúng tôi xin giữ lại đề nghị của Ủy ban

chúng tôi tại điều 3 số tiền 293,700,00$.

Vậy thì cho nhiều người để làm gì ?

Thưa Quý vị ,

Theo bản giải thích trong này , người ta chỉ trình-bày

với quý-vị một cách vắn -tắt ,Đối với Nha vô tuyên truyền hình và điện ảnh , ủy ban

chúng tôi đề nghị không cắt xéo ở điều 3 số tiền 676.442.000$

Sở dĩ năm 1973 có sự gia tăng lớn lao so với kinh phí

1972 , là vì như quý vị đã thấy , với kinh phí 1972 Nha

vô tuyến truyền bình đã thâm thủng số tiền hơn 150 triệu ,

phải điều chỉnh bằng tiền lương của nhân viên bên Nha

tuyền vận .

Trên thực-tế không phải Nga yểm trợ chỉ là p có vừng đó

việc mà nó gần như là một hồ nước và phân phối những thùng

nước tới các bà nước cho từng gia-đình , nghĩa là Nhu yếm

trợ cung-cấp tất cả những dụng-cụ ấn-loát , những vật-liệu

thông -tin tuyên-truyền cho quốc-ngoại vi cả cho quốc -nội.

Nếu ngày hôm nay chúng ta cắt 100.000.000$ rồi lại

cắt thêm 4.000.000$ nữa thì là một sự quá thê thảm .

Về máy móc, dụng cụ bổ túc cho những phương tiện

truyền hình là những máy móc điện tử ; về những dụng cụ

trang bị cũng đều nhập cảng từ ngoại quốc , và số tiền sẽ

gia tăng rất lớn vì hối xuất gia tăng tới 4 lần , cho nên cũng

xin quý vị vui lòng chấp thuận đề ủy ban chúng tôi khỏi tu

chính đều 3 chương 244 nghĩa là vẫn giữ nguyên kinh phí

đề nghị nguyên thủy là 676.442,000$ .

Thưa quý vị , nếu nói , rằng biết mà không nói là bắt

nhân , không biết mà nói là bất nghĩa là hôm nay chúng tôi

lên đây để tránh diều bất-nhận đó .

Tiếp theo ủy-ban Ngân-sách đề nghị cắt ở chương 242 .

điều 7 , đề chỉ còn lại một ngân-khoản là 150.996.000$.

Tóm lại , thể theo lời đề nghị của quý vị tại diễn đàn
này, chúng tôi đã chiết tính con số và xin tu chính những

điều như chúng tôi vừa trình bày . và tổng số kinh phí dành

cho mục 22 Bộ thông tin về còn là 3.619 88 4.000 $ thay vì

4.459.563.000 $ Như ủy ban chúng tôi đã đề nghị nguyên

thủy.

O. NHỨ.VĂNÚY ( Chủ-tịch ủy-ban Thông-tin).

Thưa quý vị , như lúc này chúng tôi vừa trình bày, quý.

vị cứ chửi người ta rằng tại sao không đào tạo cán bộ, tại

sao cán bộ làm việc không bữu-hiệu , trung-tâm đào-tạo cán

bộ như là chuồng chó mà phương tiện làm việc của họ thì

quý vị cắt như vậy, thử hỏi làm sao mà tiến-triền được

Chúng tôi lên đây để xin phép trình bày thêm về vấn

đề đúc-két . Thêm vào đó máy móc thì không có ,

khôn .

xe cộ cũng

Nhưng trước khi trình -bày vấn-đề đúc-kết , chúng tôi

xin trình-bày một chút về những sự cắt xéa mới đây của ủy

bạn Ngân-sich đề quý vị có một khái niệm tô- rệt , vì chính

chúng tôi là một trong những người có trách nhiệm đi xem

xét tại chỗ và điều tra tại chỗ những gì hiện có , đang có,

hiện làm và đang làm của bộ Thông-tin .

Vậy chúng tôi xin hỏi những vị muốn cắt ngân -sách Bộ

Thông- tin phải chăng trong tương lai quý vị muốn bịt mồm

tuyen-truyền của chế độ này ?

Nếu cuý-vị nghiêm khắc ủng-hộ lập trường của ủy-bau

Ngân-sách thì tôi sẽ từ chức Chủ-tịch Ủyban Thông tin.Thưa Quý- vị .

(Vỗ tay)

Tại chương 241 , điều 7. bộ Thônỹ-tin dự-trù

85.700.000 $, trong đó có ghi lại tu - bồ nhà in, Phòng Y.

tế , câu-lac- bộ. thanh -toán bổ túc Quý Công-ọc và Công-thự

là 3.800.000$, dụng cụ văn -phòng và gia-dụng là 3 triệu ,

mua một máy photocopie , máy ghi âm, đèn flash . máy ảnh ,

bình điện máy điều hòa , trang bị máy móc các phòng Thông

tin quốc ngoại là 77.9 0.0 0 %, mua một xe dùng dễ bốc dỡ

hàng cho nhà ia là 1 triệu . (Có nhiều tiếng ồn ào dưới nghị trường )

Thưa Quý vị,

Trước đây , chúng tôi cũng đồng ý với ủy-ban Ngânsách

là cát và chỉ dành cho điều 7 chương 24 là 10 triệu .
Ố. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi xin cám ơn dông-Tiện Nhữ- văn-Ủy và tính

xin quý vị giữ không khí bình tính trong nghị-trường:
Nhưng , ng y hôm nay , sau những lần quan sát , không

phải một mình tôi mà của nhiều Dân- biều khách quan-sát

công-khai cũng có , mà quan-sát thầm-lặng cũng có , chúng tôi

thấy rằng nếu cắt xén một cách nghiêm khắc như vậy tức là

trói tay bộ Thông- tin.

6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách và

Tai -chánh ) .



14 tháng Chín 1975
793CÔNG-BẮO VIỆT-NAM CỘNG HÒA N-BAN QUỐC- HỘI VH.N.V.

Vì lời đe-rghị tu-chính của ủy ban chúng tôi không được

toàn thể quý vị chấp-thuậu , chúng tôi xin đưa ra hai đề-nghi
đề biểu -quyết :

Nhận thấy giữa hai quan điềm , một của ủy ban Ngân-

sách và một của vị Chủ-tịch ủy-ban Thông- tin có một sự sai

biệt quá lớn , cho nên nhin danh Khối Cộng-Hòa , chúng tôi

gia Ông Chủ -tich cho ngưng nhóm trong ít phút để quý vị

thông cảm hầu có thể tránh được sự bº-tắc , đồng thời khoáng

dại để đi đến một giải pháp dung hòa.

1 ) Đề nghị của ủy ban chúng tôi : tổng số tiền là

3.619.884.000$ như chúng tôi đã trình bày về các chi tiết

hồi máy .

Ô.CHỦ-TICH

Kính thưa Quý dồng-viện .

2) Đề-nghi thứ nhì không những không cắt ở điều !

chương 241 , đều 3 chương 242 mà còn tăng điều 5 , điều 7

của chương 24 lên 75.000.000$ nữa . Do đó, tổng số tinh

phí ở mục 22 lên đến 4.534 563.000$. The teo lời đề nghị của Khối Cộng-hòa , chúng tôi xin

tuyen-bố tạm ngưng phiên họp 10 phút để quý công viện

thông-cảm.Bây giờ ủy ban chúng tôi xin đưa đề nghị của ủy-ban

chúng tôi là 3,619 884.00 $ ra biểu quyết trước . Trong

trường hợp đề-nghị của ủy - ban chúng tôi không chấp -phận,

chúng tôi sẽ đưa ra bều-quyết đề-pghị thứ nhì của ông chủ

tịch Ủy ban Thong-tin ,
Tạm ngưng : 20 giờ 10 '

Tái nhóm : 20 giờ 25 '

O. CHŮ- TICH.

Có hai ý kiến về mục 22. Bây giờ chúng tôi đưa ý:

kiến của ủy-ban ra đề quý đồng-viện quyết-định trước. 6. CHỦ-TỊCH

Kính thưa Quý đồng việtQuý đồng - việp nào chấp thuận kinh phí dự trù cho mục

22 là 3 619 88 4.000$, xin giơ tay .

Chúng tôi tuyển -bố phiên họp tái nhóm sau 15 phút nghỉ

và quý vị thông cảm.

40 vị chấp-thuận
Chúng tôi kính đe-nghi với tất cả quý vị dồng - việp chúng

ta mở lại cuộc thảo luận về mục 22 .mouc

Chúng tôi kính mời dồng-viện Nguyễn - minh- Đăng:

Như vậy không đủ tục số , chúng tôi xin ủy ban đưa và

nghi thứ nhì ra là khoáng đại biểu quyết . O. NGUYỄN MINHĐĂNG –

Qu: lấn bieu-quyết vừa rồi , có hai ý -kiến :
. HỒ VĂN- XUÂN ( Chủ-tịch ủy ban nha-vích và

Tài-chánh).

1 ) Ý- kiến của ủy ban.

Đề-nghị của ủy ban chúng tôi sau khi tu- chính đã không

được quý vị caáp -thuận với tác số cần thiết ,
2) Ý kiến của bạn đồng viện Nhữ-văn- Úy , Chủ-tich

Ủy ban Thông tin Hạ-nghi - viện.

Chúng tôi xin đưa dề-nghị thứ nhì của bạ !! đồng-viện

Nhữ-văn-Ủy .
Sau shi bieu -quyết thì ý kiến thứ nhất dược 40 phiếu

và ý kiến thứ hai của bạn đồng viện Nhữ - văn Úy được 18

phiếu . Cả hai ý kiến đều không hội đủ tục tố cần thiết và

thông qua nên có một cuộc thảo -luận trở lại .Tổng số kinh-phí dành cho mục 22 là 4.534 563.000$ .

O. CHŮ- TICH

Đây là ý kiến của ủy-ban Thông-tin . Quý đồog việu nào

chấp thuận kinhphí 4.534,563.000 dành cho tục 22, xin

Chúng tôi xin được phép trình-bày thêm với ông chủ

tịch và quý vị đồng việt là trong chiều hướng thảo luận ngân

sách , chú ý tôi nghĩ rằng , dây là lương tâm của tất cả chúng

ta , bởi vì ugân sách gắn liền với chính sách của Chính-phủ.

giơ tay

Nếu chúng ta làm việc mà có một sự sai lầm trong

vấn đề cơ giảm hoặc là tăng ngân-sách thì có lẽ trong

tương lai trách-nhiệm đổ vỡ hay hoàn bị đều về phần chúng
18 Vị chấp thuận

ta .

Riệt ; về Ngân -sách Bộ Thông- tin , chúng tôi đã được

phép ông Chủ tịch và tất cả quý đồng tiện cho lên dây dề

trình bày suan điểm của chúng tôi .Như vậy , cũng không đủ tục số . Chúng tôi đề nghị quý

vị mở lại cuộc thảo luận . Bay, giờ chúag tôi kính mời đồng

viện Phạm Huy Tuệ . Chú g tôi cũng đồng ý với ông Chủ- tịch ủy-bap Thông

tin ở một số dòng quý bạn đồng việu rằng giai đoạn sắp

tới đây là giai -đoạn cực kỳ nguy-hiem .. PHẠM -DUY-TUỆ . -
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.Có lẽ không phải là đấu tranh bằng quân-sự mà phải

đấu tranh bằng chính- trị. bằng tâm- lý quấn-chúng .

nào trong hai Chương đó , chúng tôi muốn tìm một sự thông

cảm và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ ý -tiến của chúng tôi

không được sắc-bén và không được đầy đủ bằng ý kiến của
Ông Chủ-t| b ủy ban hay của các bạn đồng viện ở dưới .

cho nên chúng tôi chấp nhận Đgồi nghe , mặc dầu trong lòng

chúng tôi rất muốn cắt xén hai Chương đó.

Tất cả cán-bộ của chúng ta phải thấu-triệt dường-lối

của Chính -phu , và đường lối đó phải đưa xuống tận cùng

xá ốp chứ không phải chi ở tại Trung-ương.

Chính vì thế , và với những nhu -cầu dòi hỏi như vậy .

chúng tôi rất dồi 8 ý là phải tăng cường ngân sách, chẳng

nhưng cho Bộ Thông -tin mà còn cho các bộ khác nếu xét

thấy cần .

Chúng tôi đề nghị cắt xén ở đây không có nghĩa là

chúng tôi chặt đứt tất cả những phương diện làm việc của

các Nha , Sở đó.

Chúng tôi vẫn còn để lại cho các Nha Sở đó một số

ngan-khoản mà sử-dụng .Nhưng sở di từ ngày hôm qua tới nay khoáng đại Hạ

Nghị- việc đã đi đến một quyết định tối hậu là cát xén ngân

sách của bộ là vì khi thảo luận và nguyên -tắc chung, chúng

tôi cũng đồng qata- dềm với Ủy ban Ngan-sách Tài- chánh

là những vấn- đề tân trang và đại tu - bồ quá nặng nề đều

phải được rút la cung như những điều gì liên qui đến vật

liệu và dịch -vụ điều hành nếu lợi dụng thời giá sinh-hoạt

mà tăng quá có thì cũng phải rút bớt lại , vì Tông -thống

đã từng tuyên bố rằng chúng ta đã đến tai -đoạn phải thắt

lưng buộc bụng, chúng ta không tiêu xài lãng phí như những

năm trước đây ,

Nhựa , sở dĩ chúng tôi cắt xén là vì ngay giờ phút

này chúng vẫn còn nhìn thấy những sự bº- bối trong tô

chức của Bộ, đường lối thì kỳông có , công-tác thì khôn8

được hữu hiệu. Chúng tôi đề nghị cắt xén để làm gì ?

Xin lưa, nếu tất cả các Nha , Sở và các cơ-quan đó

biết chính- n lại , có một đường lối tô -rệt thì chúng ta không

ngại ngùng gì để tăng-cường ngân sách. Không phải chỉ có

ngày hôm nay chúng ta cắt ngân -sách cho năm 1973, mà đây

là một tiều lệ đã có từ mấy năm nay.

Nhưng, qua ngân sách của bộ Thông-tin , quý vị nhìn

thấy nơi điều 3 , Chương 243 , tăng lên 159,012,000 $ ;

Chươg 244 tăng 276.442.030$ ;

Trong thời đệ nhị Cộng -Hòa này , mỗi năm đều có bồ.

túc ngân-si h . Ngày hôm nay chúng ta dành riêng cho Bộ

Thông-tin hơn 3 tỷ bạc để làm việc. Và tất cả quý vị , dù

muốn tăng hoặc muốn giảm ngân-sốch của Bộ Thông tin cũng

đều cùg chung một ý -kiến là Bộ Thông-tin không có chính

sách , Bộ TỐng tin đã làm việc một cách bê-bối .

Chương 24 : tăng 58.687.00 $ ;

Và Chương 242 tăng 304,940,000 $.

Kính thưa Quý vị dồng viện ,

Dù vậy, chúng tôi cũng vẫn dành cho Bộ sở quan hơn

3 tỷ bạc dù điềuhành bầu không bị gián - dbạn về phương

diện công-vụ . Với 3 tỷ bạc đó , Bộ Thông-tin cũng còn có đủ

phương - tiệ : đề trả lương cho nhân - viên và điều hành công - vụ.Vật giá gia vắng không có nghĩa là chúng ta lợi-dung

dề tăng thêm ngán- sách , dễ sử dụng Nhân-sách một cách

bất chính .

Chúng tôi nghĩ rằng nếu nói là thắt lưng buộc bụng thì

đáng lẽ ra tài - k óa 1972 như thế nào thì tài-k . Sa 1973

cũng phải giữ t’ vậy mới gọi là thắt lư.8 buộc bụng.

Nếu Bộ Thông tin thật sự nghe tiếng nói của những

nhà dân-cử , tại Tòa nhà Lập-pháp này , Bộ Thông-tin hay

sửa sai vì nên chọn nhân-sự mới và có một chính sách nó.

rệt và chế h-sách đó phải được đưa đến tận xã thôn cho

các cánbộ

Nhưng , ở đây đã cho tăng mà không phải 1 tăng tới

mức tối đa , cho nên có lẽ vì quan-niệm teo chiều hướng đó

mà ủy-ban Ngân sách Tay -chánh lần lượt cát xén .

Chúa tôi sẵn sàng chấp-nhậg vấn - đề bồ-túc Ngân -sách

tài -khóa 173 , nhưng chúng tôi c rằng điều này sẽ gây ra

tiền lệ , cứ chúng tôi không có ác ý gì cả vì Đồng - vin

Nhữ - văn - y là người bạn rất thân của chúng tôi mà chúng

tôi bằng q ý mến.Đó là điều thứ nhứt.

2 11

B

Điểm thứ lại là trong chiều hướng thao- ltz 1 tại Hạ

Nghị- viện này , khi bều- quyết ý kiến của chúng tê tại diễn

đàn , chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải t 10 - thủ ý

kiến của chúng tôi .

Nếu vi diễn -dau này mà mỗi một ông Chủ -tịch ủy-ban

hay mỗi mc ủy- viên của ủy ban , như chúng tôi là ủy-vien

của ủy-bap Giao-thông Công chánh, cứ bo-tho lap -trường

của mình cho đến cùng về ngân sách của Bộ Giao -thông

Công-chán , thì Quốc hội không thể nào làm việc được.

Chính vì con đường đó , một con đường sinh - loạt chung

của nghị-trường , mà chúng tôi chấp-thuận những ý kiến của

các bạn đồng việt khác:

Chún tôi nghĩ rằng ủy-ban Ngân sách Tài-chính vì tất

cả quý vị công việp lên đây khi muốn tăng hay giảm ngân

sách của m : Bộ nào là do lương tâm của quý vị , lương -tâm

của những người Quốc-gia , lương-tâm của những người muốn

xây-dựng ( đốc- gia này được vững mạnh và tồn tại .

Vì thế , lời đề -nghị của chúng tôi trớc đây là cắt ở

tai Chương 244 306.442.000$ ;% cắt ở Chương

243.316.800.00 $ .

Sau khi ôn; Chủ-tịch Ủy ban Ngân-tách và Tai - chánh

lên tường trình ở đây và ủy ban đã kháng cắt 1 : ột đồng

Chún , tôi được nghe ông Chủ tịch Ủy ban Ngân-sách

trình-bày ở đây rằng những sự cắt xén do đã ẵược sự ưng

thuận của t& Chủ-tịch ủy-ban Thông - in Ha- ghi- viện, nhưng
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đến bây giờ ng Chủ tịch Ủy ban Thông tin lại xin để lại .

chúng tôi nghĩ rằng ông Chủ tịch ủy-ban Thông-tin có quyền

lên đây để xia tăng hay giảm , đó là quyền của mỗi Dân-biều ,

và đặc-biệt là ưu tiên cho quý vị Chủ tịch ủy-ban , có trách

nhiệm kiểm soột sự tự :-thi ngân sách của những Bộ liên hệ:

Họ mướn nhà thật sang mua xe thật đẹp cho phái- đoàn

đi, trong khi đó phái đoàn của mình thì ăn ở, nhà cửa sắt

kém hơn . Như thế, đối phương đã chú trọng đến vấn - đề

thông -tin hơn chúng ta .

Tuy nhiên , nếu chúng ta xé : ngân-sách mà cri chú trọng

về tình cảm không chú trọng về lý-trí , tôi e rằng trong tất

cả các cuộc điều -quyết về ngân sách này , về sau dư luận vé

Điều lần chúng ta .

Bởi vậy, theo tôi , tuy nguyen -tắc mà ủy ban Ngân-sách

Thi -chánh nêu ra là đúng , nhưng có thể bỏ Thông- tin dự

tù bao nhiêu đó mà có những vấn - đề bắt rờ phải chi tiêu

nên ngân sách gia tăng : Bồa phận chúng ta là phải vạch ra

tất cả lỗi lầm của Bộ về mặt nhân - tự .

Nếu ngày nay và ngày hôm qua hay trong những ngày

thảo luận trước đây về ngân sách,dường của chúng t đã đi

như thế nào thì chúng ta cứ giữ như vậy và đừng bỏ quẹo đi .

Bộ Thông-tin dự-trù 470.0 10.000$ . chúng tôi đề

nghị là tăng thêm là 5,6 tỷ với những điểm khuyến cáo như :

Bộ Sở-quan phải vạch tỏ ra chính sách Tông - tin , dường

lối mi Bộ phải đi và đi đến đâu . Đó là không tình cảm ,

hoàn toàn không tình cảm mà là lý trí và chính trị

.

Con đường mà chúng ta đã đi đi vào sản một nguyên

tắc là dễa phứng Chương. Mục cần cắt xén thì chúng ta

phải cắt xén , chẳng hạn như về vật liệu và dịch vụ điều-hành

d-trù quá mứ , những cºng tác tân trong những việc mu

tắm dụng-cụ mới , chúng ta ban-chế đã , thứ là vấn-đề tu-bộ

tại trung ương . Chúng tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm nay

chúng ta qua được thì không có vì cấm -đoán quý vị muốn

tăng ngân sách thì quý vị có thể đưa bồ túc-ốn khi chung

quyết dự - luật ngân sách này.

Sau đây, chúng tôi xin nêu lên một vấn - đề mà có lẽ tất

cả quý vị trong chúng ta lâu nay , mỗi khi duyệt xét ngân-sách

chúng ta đã vấp phải là đồng lõa với Hành -pháp. Chúng ta

đồng lõa với Hành- pháp trong việc dự trù ngân -sách thật

to cho những cơ quan dùi- cui, lựu đạ 1 cay , gậy gộc .

Còn hôm nay , đối với ngân sách của một cơ quan có

tinh -cách chính trị và uyền-chuyền , tại sao chúng ta lại cắt

bỏ cho đến sát ván như đồng viện Vương- đơn-Thông đã đề

nghị là cắt bỏ đi tất cả mọi kinh - phí là 4.700.000.000 $.

Nếu cEúng ta chỉ thay đổi ý kiến trong giây lát hay trong

nửa tiếng boặc trong một tiếng đồng hồ thì chúng tôi e rằng

du-luận vẻ hiều lần rằg những nhà Lập-pháp ở đây không

phải xét Ngân-sách Quốc gia theo lương tâm của nhà làm luật

và cú 18 không phải vì sự ích- lợi chung của đất nước mà

chỉ vì cảm tình cá-nhân .

Riºng chúng tôi , chúng tôi xin nêu ra hai điểm của chúng

tôi về phản ánh đúng với sự chối bỏ đường lối thông tin

trong giai đoạn hiện tại , chứ tôi không có ý-kiến cá nhân

như đồng - viện Vu ong-sơn-Thông.

Chúng tôi xin gửi lời về mong quý vị Bồ-trợ ý -kiến của

ủy-ban .
Hai tấn-đề chúng tôi nêu lên như sau :

8. HUỲNH VĂN- TRỨ.-
1 ) Theo nguyen-tắc do ủy-ban đặt ra .

Chúng tôi lên đây để xin nói về ý -thức chính-trị của

riêng cá nhân tôi chứ không phải là binh vực Bộ Thông -tin.
2) Theo ý kiến của đồng-viện Vương-3ơn- Thông.

Vừa rồi , một bạn đồng viện lên phát biểu ý-kiến cho

rằng chúng ta xét ngân-sách theo tình cảm chứ không theo

lý trí . Theo chúng tôi , không có vấn -đề tinh-cảm , mà hoành

toàn là lý trí . Tôi xin nêu rõ những điểm lý trí đó như sau :

Còn nếu đứng trên phương- diện chíp 1 - trị vì lý -trí và

xét ngũn -sách, thì chúng tôi đề nghị chấp - thuận ngân-sách

của Bộ Thông-tin 5 tỷ với những điểm khu én-cáo cùng kiềm

soft gắt gao sự thi -hành nganhsách của Bộ và yêu cầu ra

điều trần tất cả những việc làm của Bộ trước Hạviện .

Nếu Duyên - tắc của ủy ban Ngân-sách và Tài- chính là

quyết - định thì chúng tôi đề nghị rằng chúng ta nºn chấp -nhận

biều-quyết chung một lượt ; còn nếu đưa ra khoáng đại đề

tôn trọng ý kiến của khoáng- đại , thì phải cho chủ ng tôi được

nói về cái suyền tắc ấy .

Tuy nhiên để dung-hòa các y-kiến dị- biệt, chúng ta có

thà chấp thuận ý kiến của ông Chu-tich ủy ban Thông-tin

Ha - iện cùng với ý-tiễn sau đây của chúng tôi được phát

biểu trog tinh-thần xây dựng

Chúng tôi đề nghị tổng số kinh - phí da b cho Bộ Thông

tin là 3.619,884 000 $ theo đề nghị cũ của ủy-ban cộng

thêm 60 triệu nữa cho Nha Yem-trợ .

Nói về Ngân-sách của Bộ Thông-tin chú8 tôi xin thưa

rằng trong giai - đoạn thắt lư# g buộc bụng , chúng ta có thể

ví như một gia đình dự trù chi tiêu đến một mức nào đó .

nhưng còn có thể có những vấn đề hình-thức bởi ngoài như

Buôi gia , giao tế làm cho ngân-sách gia- đình vượt ra ngoài

sự rớc tính . Công - tác thông - tin cúng vậy , thứt là trong giai

đoạn nầy .

Như vậy, có tất cả 3 ý kiến :

1 ) Theo đề- nghị của đồng-viện Vương-sơn- Thông là

cắt hết ngân -sách của Bộ Thông- tin để rồi dùng dùi cui , lựu

đạn cay và quân-dội , không cần sự giải-thích:

m

Nhưng nói rằng thắt lưng buộc bụng thì ai thắt lưng

buộc bụng hơn người miền Bắc , do sự bắt buộc của chể-độ

ngoài ấy ? Tuy nhiên từ khi có cuộc hòa đa đa lê tính đến

ray da 4 năm qua, phái-đoàn của Cộng-sản Bắc -vạt tới Ba- le

độ dự hội dâm như thế nào hẳn quý vị đã có .

2) Chúng ta nên cứu xét ngân sách các Bộ theo lý trí

theo cha h -trị chớ đừng đồng- hóa với Hà gh -pháp , nghe là

đừng theo đường lối dàn áp .
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3) Ri : 8 chúng tôi , chúng tôi đề -phi ngân- tích của

Bộ Thông-tin là 5 tỷ cộng thêm 60 triệu do ủy bạn Ngôn

sách dà - nghị cho Nha Yem-trợ .

Đăng và nhiều đồng việc khác như động viên La-tin-Trạng

đi rối , đường lối thông tin ở tại cẺc Nha , Sở truoc-uong

tại các vị tuyên truyền -thon và Võ- uyên truyền hình

hiện-Đứu , không khi nào xuống tận dán thôn quê .

O , TỔN-THAT-ĐỒNG . -

Chúng tôi rất thông cảm với đồng- viện Nhữ-văn -Úy

và đồng-viện Huỳnh-văn -Tứ vừa lên diễn-dàn trước chúng

tôi với tư-cách có liên hệ và trách-nhiệm , dã bình-vực cho

bộ Thông-tin .

Đó là một đỞ X 6 ; sai- lam vì kỳông m -trợ dung

mức chính sách quốc gia mà các cấp lãnh -đeo quốc - gia đã chủ
trường. Hợp thị xã, Bộ Thông tin đã khinh thườnQuốc

hội cúng ta vì đi đơn phương quyết định bớt 741 người

cán bộ thông-tin xã ấp .

Nếu chúng tôi nhớ không sai thì trong một phiên họp

của Ủy ban Nhân-ich chúng tôi , động viện Nữ-văn- Úy đã

có tham dự với tư-cách Chủ-tịch ủy-ban Thông tin .

Theo ý chúng tôi , Bộ thông tin không có quyền làm

việc đó , và không có một người nào ở đây có quyển dụng

tín hành động đó của một Bộ chính sách là chính sách

của quốc gia , chính sách do các cấp lãnh đạo đồ u cho

toàn dân , cho nên chính sách đó phải được tôn trọng .Động-viện Nhữ-văn -Ủy đã đồng ý một vài vấn -đề , nhưng

cũnt đã không đồng ý về nhiều vấn đề khác . Chúng tôi làm

việc với tinh thần vô tư , và đã biểu quyết ngân sách nấy với

sự tham gia ý -kiến đồng đều của mọi người .

Chúng tôi nêu lên đây để xin thưa rằng huyết -tinh

đoàn và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân -vá h Hồ -văn - Xuân biện

có mặt ở đây không hề thao-túng hoặc đưa ra những quyết

định địa phương .

Do đó , chúng tôi xin quẻ dồn viện tr hậu hay cười

quyết và đồng tâm với nhau đồ chốn đối visc làm trên và

hãy cố n tng biện p\áp hữu hiệu đối với Bộ nào tự ý

tăng giảm những điều mà chúng ta đã chấp thuận ở trong

những mục liên quan đến ngân ch .

Chính chúng tôi và đồng - viện Nhữ -văn- Úy cũng đã

mặt trong những phiên họp của ủy-ban Ngân- sách khi thảo.

luận đến mục 22 liên -quan đến bộ Thông tin và đã tham-gia

ý kiến về rất nhiều điều của mục đầy.

Nói như thế , không phải chúng tôi có ác ý gì đôi với

Bộ thông tin . Tuy nhiên vì quyền lợi quốc gia v v sự chân

thành đối với chế độ , chúng tôi chống đối quyết liệt việc

làm của Bộ Thông tin .

Chiều hôm nay , chúng tôi may mắn được đồng- viện

Nhữ -văn- Úy, Chủ tịch Ủy ban Thông tin, cho biết rằng với

thành tâm thiện -chí, vào phút chótđồng- viện Nhữ-văn-Úy

đã đi thăm viếng Bộ Thông -tin .

Trong giờ phút này chúng ta không phải chi suy tư và

hành động trên mặt tình cảm mà phải theo lý trí để quyết

định. Điều này đã được thực hiện tại ủy ban với sự hiện

diện của 25 người . Chúng ta đã lấy lý trí 4 mà mồ xẻ mọi

cấp dề và đi sâu vào trong tất cả các chi tiết .

Do đó , đồng -viện Nhữ-văn-Ủy đã thay đổi ý -kiển, và

ý kiến hiện giờ nó tương- phản với ý kiến nà đồ g - viện Nhi

văn Úy đã phát biểu trước đây khi đồng- viện thom -gia phiên

họp của ủy ban Ngân-sách ,

Tại chương 241 , Bộ thông tin dã dự trù 533.568.000 $

to với năm 1972 là 310 193.000$ . chúng ta nhận thấy gia

tăng gần 250 triệu. Sự gia tăng này nhằm về mặt nhân

viên và điều hành là một việc hết sức là phi lý. Chúng tôi

xin chứng minh là ở chương 241 có dự tuyen 20 chuyên

viên với kinh phí trong 12 tháng là 3.000 000 $ ; và tuyên

them 3 công cán ủy viên ,

Kính thưa ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng tôi đã có dịp may mắn được yết- kiến Tông-thống

Việt-nam Cộng-hòa với một nhóm anh em Dân-biểu hiện có

mặt tại đây .

Thưa quý vị , có khi nào quý vị thấy một công cán ủy

viên của Bộ Thông tin đến tại một làng xã hay tại một đơn

vị của chí & ta dề làm việc hoặc để kiểm soát các cán bộ

thông tin xá ốp hay không ?

Chúc quý vị còn nhớ việc đầu tiên mà chúng tôi trình

len Tông-thống là chánh-sách và đường lối của Bộ Thông

tin dã không yên-trợ hữu-hiệu cho các chiến trường và cho

đường lối quốc-kia cũng như cho các sự Sinh-hoạt chính

trị ở quốc -nội cũng như quốc-ngoại .

Chắc chắn là không . Thế mà bây giờ lại tuyển thêm

nữa, tất nhiên là đã đi trái với đường lối chung là không

được tuyển thêm nhân viên. Ngoài ra, Bộ còn dự -tuyen

thêm 3 Tham Chánh Văn-phòng ở tại Trung-ương

Trong một phiên họp về ngân-sách bồ-tác , chúng tôi

dã nói rằng Bộ Thông- tin đã không có một cái ốn- loát phần

nào và cũng không có một chương-trình hoạt-động nào ở tại

quốc-ngoại và gây ảnh hưởng với các sinh-viên chúng ta .

Theo chúng tôi , những sự tân-tuyên ở tại Văn-phòng

trung -ương đã gây thêm tốn hao cho công quý mà không có

bồ-ich gì cho đường lối quốc-gia củag như cho chính-sách

thông tin ở các xã ấp.

Điều này các đồng-viện đã có dịp được tham gia các

phái - đoàn công du cũng đều nhìn nhận thư vậy và đã có nên

lên tại diễn đàn này .

Tại Chương 244, năm 1972 dự-trù 540 012.000 $,

năm 197 dự-trù 913.910.000 $ tỷ lệ tăng gần 50 %.Chương

này có nhiều điều vô -lý như dự mua thêm một xe microbus

3.0 0.0 ; $ trong khi hiện tại Bộ Thông-ta đã có những xe

và dụng-cụ cần-thiết , và trong lúc này , theo chi -thi chung

của các cấp lãnh-đạo thì không được mua sắm gì thêm nữa.Tại quốc-nội thì , đúng như lời đồng- viện Nguyễn- minh
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Ngoài 3 triệu dùng để mua xe microbus, Bộ còn dự trù

2.000.000$ để mua lại xe du- lich 1.000,00 :$ để mua

một xe bốc dỡ hàng. Tất cả là 6 triệu , và 6 triệu này là

một sự chi-tieu hết sức phi-lý ở Chương 24 .

Để tránh các xúc động tâm- lý gây phản ứng tập -tha, cố

gắng cải tiến nhân-sự không của Bộ Thôn -tin phải được

thực hiện chậm trong khuôn khổ kẻ hoạch Cộng đồng Tự vệ

và cộng đồng Phát-triền Địa phương tứ niên ” .

Kính thưa Quý vị ,Như vậy làm sao mà ủy-ban Ngôn- sách không cắt xén

bớt Linh- phí hoặc nhắm mắt làm ngơ được. Còn ở những

Chương thức như Chương 243 v Chương 244 lien-quan

dễa các Nha Vô-tuyến Truyềnhình và V8-tuyến Truyềa

thanh thì ủy ban Thông-tin đã nhân -nhượng và thông cảm

nên không đềnghị các chi cả , dề cho các cơ quan này có

phương - tiện làm việc :

Đọc kỹ năng giòng trên , quý vị có thấy bộ Thông tin

tiến triển chút nào không ?

Tại làm sao có sự kiện số lượng cán bộ giảm đi mà

tiền lại xin them ?

Tôi xin chia dứt nơi đùy và kính chào quý vị .
Chúng ta phải nhìn nhận rằng về mặt tồng-quát thì ủy.

ban Ngôn - sch đã làm việc với một tinh-thần rất vô tư.

Chính ông Chủ tịch ủy ban, Dân-Điều Hồ-văn-Xuân , di

binh vực quan-điều của Nhi Vô- tuyên truyền hình và V6

tuyên truyền - lanh và chống đối với nhiều quan điểm khác

đà duy-tri gân- ách của hai Nha Đầy .

(Vỗ tay)

O. TRẦN-ĐỨC-TRONG. –

Ở đây chúng tôi nêu lên điều đó đã phấn mạnh tính
cách vô tư của ủy ban chúng tôi . Xin quý vịyềm trợ quan

diện của ủy ban là quan điểm mà chúng tôi cho rằng hết sức

vô tư và chính xác.

Chúng tôi nhận thấy sự lên diễn -da của chúng tôi

Let tức là vô duyên,

Lẽ ra chúng tôi không nói lên núi.

( Vỗ tay )
Nhớ lại năm ngoới , cùng vào dịp thảo luận ngân - ics.

chúng tôi đã hết sức nản chí.

O. VƯƠNG-SƠN-THONGC

Hồi này , chúng tôi có đề nghị cắt 100% ngân-sách của

Bộ Thông-tin vì chúng tôi muốn cách chức Ông Tòap-trưởng

đó vgay trona 24 tiết giờ đồng hồ

Năm nay , chúng tôi rất cố gắng, nhưng trong khoản

thời-gian từ lúc trưa tới bây giờ, chúng tôi lại lâm cho

tình trạng bị dít như năm ngoái . Vì sao ?

(V tay)
Vì những ý kip phit- bieu, vì nhữnu điều đó-nghị của

một số quý đồn viện và của riêng cá nhân chúng tôi đều

chạm phải bức thành đồng vách tắt của ủy ban Nhân -sách

chạm phải cây đèn đỏ ở trên diện -đà này :
• , thay ông Tôn -trưởng mới và giảm đi sự căng thẳng

hiện tại .

Chúng tôi phát biểu chưa đến 5 phút mà ông Chu-tich

dá bât dea do .Nẵu được vậy , chẳng những chúng tôi chấp nhận ngay

ngân - ách dã được đề nghị mà nếu cần . còn có thể giu-tăng

thep dề bộ Thông-tin làm việc hữu hiệu đơn , chứ không phải

như Din-bieu Huynh-văn-Trứ dã nói rằng chúng tôi muốn

Đử dụng theo tính cách dùi cui ” .

Chúng tôi thiên khi rằng tiền làm ra ít khó, dânrất

chúng đóng thuế cùng đau khổ lắm .

Tôi xin thanh - minh điều đó như vậy.
Thành thử ra khi cho thì cũng phải cho nói vài lời

dầu nói rồi mà có tiết kiệm được hay không tiZt kiệm được

hoặc có xài hết đi nữa thì người cho cùng vui lòng chút xíu,

Bộ Thông tin đã trình-bày đườnz lõi hoạt động và
cáo - Ác của bộ tư lau :

• vn-giản hóa hệ -thốn cán - bộ tuyen-rận .

Đăng này, có lẽ ông Chủ -tich và quý vị tron ủy-ban

Ngân - ách quan-niệm rằng chi ủy ban là có trách nhiệm trong

việc cho tiền mà thôi , và những người xài tiền không cần

phải nghe những người cho tiềa có những lời nói gì cả , bởi

vì sự cho tiền đóng thuế của dân là bổn phận tất nhiên phải

làm

Trong suốt năm 1972 công tác thanh-lọc bàn; bưu đã

được tổ chức liên-tục và chặt chẽ .

Kẻ từ 1-4-1972 , công tác tuyển mộ theo cán -bộ- ca

Thông-tin xã , Ấp , Khóm đã được đình chỉ , nhờ đó số

lượng Cán- bộ Xã, Ấp Khóm tự ý xin thôi hoặc bị nghi

việc đã lên đến 2.531 người , gồm 449 Cán bộ Khóm , 209

Cán-bộ Xi và 1.873 Cán bộ Ấp .

Tuy nhiên một lần nữa , chúng tôi cố gắni lao độ đ

Bối cho hả , chứ bao nhiêu năm trường tồi chúng tôi cảm

thấy không có dịp để nói .

Cố gắng giảm thiểu Cán -bộ Xí , Ấp, Khóm sẽ được

lien-tiếp thực- biệt trong năm 1973 nhằm đạt mục-tieu cải

tiến hệ thống Cán-bộ Xí, Ảp Khóm thanh toán lưu động

Cũng nhờ may mắn mà chúng tôi được cái vinh-hạnh

bước chap tòa nhà lập pháp này , thành thử bây giờ chúng

tôi phải nói , vì biết đâu mai kia mốt nọ chúng tôi lại không

được dịp nối nữa .

cấp Chi.
(V& tay)

9
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Sau ly, chúng tôi xin có một ý kiến về Mụ : 22 thuộc

Bộ Thông - tin .

O. NHƯ.VĂN- UY.

Thưa Quý vị .

Ý kiến của chúng tôi hoàn toàn trái ngược với ủyban

Ngân-sách, nghĩa là chúng tôi đề nghị giữ nguyên - kinh - phí

dành cho bộ Thông tin.

Vì sao ? Vì chưng tôi quan niệm rằng tiền không làm

hư hại chế độ, và người dân cũng không có gì thắc mắc lo

buồn và số tiền mà họ đóng góp nếu số tiền đó được sử.

dụng đúng chỗ.

Chúng tôi có một điều cần xin minh xúc trước là an

khi chúng tôi bịy tỏ lập trường thì có nhiều người cho rằng

chúng tôi làm áp lực. Do đó , chúng tôi thành thật xin lỗi

thi-dộ bày tỏ lập-trường không kỊéo léo và tế nhị đó của

chúng tôi .

(Vì tay )

Tuy nhiên , chúng tôi xin trình cùng quý vị phun điều

mì chúng tôi cho rằng chúng tôi phải vì có lý .Nhưng vở di số tiền đó sử dụng không đúng chỗ không

phải là tại vì chúng ta cho quá nhiều , mà tại vì chánh-xích

linh-đạo , tại vì những người lãnh đạo tuồng máy thông tin, Thưa Quý vị .

Tôi lớp 4 dự là đồng thời cũng với tiền triệu bạc mà

có người mua được một căn nhà tốt , nhưng cũng có người

chi mua được một căn nhà dột nát , thành ra số tiền 1 triệu

đó nó không có tội gì mà người có lỗi và đang khiến trách

là người mua căn nhà dột nát đó ,

Tại điều 1 của Chương 241 , Bộ Thống- tia dụ- trừ

85.700.010 $. Đọ : ký chi - tiết của kinh -phí này , chúng tôi

thấy có nhiều khoản chi-tiêu quá đáng và vì quá đáng cho

nên chúng tôi mới cắt .

Chúng tôi rất đồng : ý với ủy ban Ngân-sách là nên cá

những kinh -phí dành để mua xe hơi hay những khoản chi -tiêu

xa - xí, chẳng hạn như mua xe hơi và ông Bộ trưởng đi.

Vì thế, trước nhu cầu đấu tranh chính trị hiện tại với

Cộng sản mà chúng tôi nghĩ rằn ? nó còn gay go hơn là đấu

tranh ngoài chiến trường, chúng tôi thiu cầu quý đồng viện

vui lòng ủnghộ dề- nghị của chúng tôi là giữ nguyên-kinh-phí

dự trù cho bộ Thông - in, không cắt xén một đồng nào hết ,

nhưng phải khuyến cáo thay đổi cấp lãnh- đạo , đồng thời thay

dồi chánh - ích và đường-lối thông-tin .

Nhưng những kinh-phí dù18 mua xe để làm phương:

tiện tuyên-truyền mà cắt đi là chúng ta cắt mồm của người

con - bộ thông-tin . Chúng tôi nghĩ rằng bàn tay của quý vị

giơ lên để bieu-quyết có thể ví như là một nhát dao, nếu

chém trúng thì đứt đầu con rắn , còn chém thật thì trúng chính

thân mình , vì Bộ Thông-tin sẽ không cần tiền , không còn

phương-tiện và làm việc đầu-tranh chính-tri .

Kím5 cao và xin cấp và ông Chủ tịch và quý vị đồng

việp.

(V& tay)

O. CHŮ- TICH .

Thưa quý vị , xem lại kinh- phi 85.700.000$ dự trữ

trong Chương 241 , chúng tôi thấy có 5,000,000 $ để tu sửa

nhà cửa, nhà in , thanh-toán bồ -tác cùng xây cất v ...

Việc đó , chúng tôi có thể đồng ý với quý vị là cắt không

thương tiếc.
Chúng tôi xin cám ơn cồng-viện Trần - đức- Trots. Đồng

viện Trần- đức- Trong có nêu lên một ý kiến liên quan tới

Chủ-toa -đoàn .

Riêng binh-phí 6,000,000$ dùng để mua xe chuyên:

chở , hướng-dẫa ký-giả , phái- đoàn ngoại-quốc vv ... , theo

chúng tôi , nếu nước chúng ta giàu thì cho được, nhưng đất

nước nghèo thì phải bấm bụng mà cắt cũng được.

Chúng tôi thấy vấn đề đó tuy nhỏ nhặt , nhưng chúng

tôi cũng xin thưa trình với tất cả quý vị là trong những điều

kiện làm việc bất bình thường của chúng ta . khi chúng ta

thảo-luận và biểu quyết phân-sách trong bầu không khí đề - oài,

một việc nhỏ có thể gây ra căng thẳng và rất dễ gây căng

thẳng .

Nhưng còn có những kinh-phí mà chúng tôi nhận thấy

nếu cắt đi là tự mình trói tay , trói chân trong tương lai,

chẳng hạn như vấn - đề , máy móc và dụng-cụ , mua một máy

photo-copie , một máy ghi âm , trang bị my móc cho các

Phòng Thông-tin quốc-ngoại , mua máy ảnh , đèn flash, bình

điện , trang bị máy móc cho nhà in , .. là 77,900.000$ .

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin quý đồng việc bình tĩnh

và kiền-tri .

Thưa Quý vị.

Thật ra , về nhận xét của đồng-viện Trần-đức- Trong,

chúng tôi cho rằng bất công đối với Chủ-toa-đoàn . Chưa bao

giờ Chủ-tºa - doàn bím đèn đỏ trước 5 phút, và tôi có thể

cam đoan với quý đồng-việt là đối với tất cả đồng-viện , bất

luận thuộc khuynh hướng nào , chúng ta chỉ bấm dền đỏ vào

phút thứ 10 , tức là đã nhân nhượng gấp đôi thời gian và

cho quý đồng- viện rộng bề phát biểu ý kiến . Chúng tôi xin

quý đồng viện thông cảm dùm và đừng có trách Chủ -tºa-đoàn

một cách bị công như vậy .

Là người làm báo trong 6 năm trời, chúng tôi đã quá

kinh -nghiệm về vấn -đề ấn-loát . Vì vậy , chúng tôi xin hỏi là

quý vị muốn có một Bộ Thông-tin với những phương tiện

in - loát tối tân để cung ứng đúng nhu - cầu trong giai-đoạn

đấu-tranh chánh-trị sắp tới hay quý vị muốn Bộ Thông tin

có một nhà a chay củ tịch cà tàng như con ngựa già kéo

một cái xe nặng ?

(Vỗ tay)

Thưa Quý vị ,

Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho đồng- việe Nha -văn

Us . Túi chườm 242 , nơi diều 7 ủy -ban Ngôn -sách đề nghị
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cắt them 150.996.000$ trong khi trước đây ủy ban Nata

sách không có ý định cắt . Vì sự cắt xén này, ủy-ban Ngân

sách đã viện lý do là cần cắt bớt đề Bộ Thông - tia không

mua những xe như điện ảnh thuyền, xe gắn máy. Ampli

• micro , magnetophone , máy phát điện , máy điện tử vân vân ..

Do đó , chúng tôi lên đây để yểm trợ một skin là

xin ủy-ban ngó lại 12.000 cán bộ thông tin mà chúng tôi

chắc chắn rằng 12.000 cán bộ thông tin đó hiện tại làm việc

rất đắc lực dù rằng trên chi tiết có nhiều bê bối như các

bạn dồn viện đã nói .

Thưa Quý vị .

Quý vị cho Bộ Thông-tin có cán-bộ đề về tận các xã ,

ấp, nhưng quý vị không cho họ có xe đà tuyen- truyền, không

cho họ những máy phón: thanh thì quý vị cho người đà

làm gì ?

Trên phương diện làm việc , chúng tôi đồng ý rằng khi

thuyết-trình ngân sách các Bộ thì các Chủ tịch ủy-ban thường

thường hay yếm-trợ kinh phí cho Bộ liên hệ , ngoại trừ sáng

nay chúg tôi thấy ông Chủ-•ịch ủy ban nội -vụ đề-nghị hợp

lý là cắt xén kinh phí của Bộ Nội- vụ trên một tỷ bạc vì công

việc làm của Bộ Nội-vụ trong năm qua mà trên căn bản thực

tế thì trong năm tới có sự gia giảm số cán bộ xã ấp .

Thưa Quý vị .

Chúng tôi rất xúc động đến rơi lệ mà nói cùng quý vị ,

chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị nếu chúng tôi diễn tả ý.

tưởng mà khiến quý vị liệu làm cho là chúng tôi muốn làm

áp- lực , chúng tôi nghĩ rằng Nguyễn- tri -Phương giữ thành

không được thì nhịn ăn mà chết , ở đây chống tội soi điều

phi không được thì chúng tôi cũng sắt- in từ chức .

Điều đó chúng tôi cũng đã chống đối . Sự giảm đ6

lên đến 30% , và đáng lý thì ngân sách tài khóa 1973 không

nên khi số bạc trên một tỷ mấy đó mà ông Chủ-tịch Ủyban

Nội- vụ cũng như chúng tôi đồng ý cắt giảm nhưng đề nghị

hợp-lý đó của ông Chủ-tịch ủy-ban Nội- vụ đã không được

ủy-ban Ngân sách ngó ngàng đến , cho nên đẹp ngày hôm nay

chúng tôi có quyền nhận xét rằng đề nghị của ủy-ban là một

cái đề nghị trọng yếu, nghia là đề nghị của ủy-ban lẻ được

chấp thu in thông qua , cho nên chúng tôi chủ đề nghị một

cái dà-nghị rất nhỏ bé mà chúng tôi đã trình bày với Bộ Nội

vụ và ủy -ban liên hệ ; đó là hãy làm sao ogó agång den

những anh em cán- bộ ở nông -thôn .

+

( Vê tay )

Ô NGUYỄN- VĂN-QUÍ.

Thưa Quý vị .

Thật sự chúng tôi nhận thấy việc chúng tôi lên dây

phát biểu ý kiến là thừa nhưng vì nhận thấy rằng một số ý

kiến phát biểu của các bạn đồng viện rất hợp-lý cho nên

chúng tôi cần lên đây để xem trợ các ý kiến đó , nhất là ở

kiến của ban Vương-sơn- Thông khi bạn đã yêu cầu ông

Tông trưởng Thông tin nên từ chức.

Chúng tôi tin chắc rằng các bạn đồng viện đều yểm trợ

y-kiến đó của chúng tôi bởi vì tất cả chúng ta đều làm việc

và đều đại diện cho những nguyện vọng . ngoài các từng lớp

dân chúng ở nông thôn , còn những cán - bộ ruột của chúng ta ,

những cán- bộ ruột về phía quốc-gia , chúng ta cần phải bảo-

ve

Điều đó chúng tôi thấy rất hợp-lý trong hoàn cảnh đặc

Bước của chúng ta hiện nay, và những người gọi là trí

thức cần cghe tiếng nói của quốcdân và của những người

dai-diện dân-cử .

Vì vậy , nếu chúng ta cách chức, giải nhiệm vụ một cách

bất công như Bộ Nội- vụ đã làm qua Sắc- ệnh 120 vừa qua

thì chẳng những các cán - bộ đó sẽ phàn nàn , bất mãn đối với

chính quyền mà bạn bè họ, gia đình họ . cú g sẽ phàn nàn

và bắt mắt với chính quyền , khiến cho sự thi hành chính

sách của những cấp lãnh đạo ở cấp tỉnh cấp quận càng thêm

khó khăn , nhất là trong giai đoạn hiện tại .

Hẳn các bạn đồng vận còn nhớ trong năm qua tại

một nước kém dân chủ hơn chúng ta là Đại-Eàu , khi một

chuyến xe lửa bị bạn thì ông Tông- trưởng Giao -thông Công

chính ở tại đó đã đệ đơn từ chức trong hai tiếng đồng hồ

sau khi tai nạn xảy ra vì ông tự nhận là không có khả năng

đề bảo vệ quyền lợi của quốc gia .

Chúng tôi xin xác nhận là chúng tôi không đề nghị con

số có rệt mà chúng tôi chỉ đề-nghị các bạn đồng việc cung

như ủy - b1a Ngân sách yềm -trợ cho quan đ ềm là khi xét

Ngân-sác , nên đứng trên phương diện quyền lợi của quốc

gia nhiều hơn , dù chúng tôi biết rằng những công phí quá

đúng như thế này sẽ làm cho Chánh -quyên gặp khó khăn

thêm và thiếu cho dân chúng phải thắt lưng buộc bụng nhiều

hơn nữa
Tươn -tự như vậy , trong bốn tháng qua tại nước Pháp.

khi ông Thủ tướng bị tố cáo rằng Nội-các của mình tham

nhúng trong một lobby về nhà in thì ông Thủ-tướng đó

cũng phải từ chức.
Chú 1g tôi xin lỗi đã quấy rầy đa số các bạn trong lúc

thì giờ đã thể như thế này . Tóm lại , chúng tôi :

Chắc hẳn quý bạn đồng viên còn nhớ là trong năm vừa

qua, ông Tồng-trưởng Thông- tin đương nhiệm đã được

Tổng-thống Nguyễn -văn -Thiệu đề cử làm đại-sử nhưng ông

đã không được một phiếu chấp-thuận nào của quý vị Nghị

si . và cũng từ đó đến nay Bộ Thông tin như là con

1 ) Kêu gọi tinh-thần trong danh-dự của ông Tông

trưởng Tổng-tin qua đề-nghị của bạn Vươ 1g - sơn-Thông.

ran

mắt đầu .

2) Yêu - cầu ủy - bap Ngân-sách xét lại đời sống của những

Cán-bộ Nông thôn, những Cán -bộ Thông tin tại hạ tầng cơ.

sở của chúng ta .

Chú 13 tôi xin thành-thật cám ơn quý- vị .

Chúng tôi công nhận rằng đứng về phương diện tinh

thần, các cán bộ thông tin ở địa phương là những người

chiến sĩ đã có trang mạnh mẽ cho nhân dân chúng ta đã

chống Cộng trong giai đoạn hiện tại . ( Vỗ tay )
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O. CHŮ-TICH Vả lại , đối với những kinh-phí không cần thiết , ủy

bạn không thể nào chấp -thua, cho nên Thuyat-trình - đoàn

chúng tôi đã đề -nghị cắt bỏ thêm 6 triệu đồng.Thưa Quý đồng viện ,

Bây giờ , nếu không còn động viên nào có ý kiến nta ,

chán , tôi xin ủy ban đúc kết và đi dã nghị để khoảng-đại

bieu -quyết.

Riêng về kinh phí 74 triệu dùng để mua những máy in

mới cho nhà in Thông tin thì tại ủy-ban ngân -sách, với sự

tham dự của ông Chủ tịch ủy-ban thông tin, không những

riêng ông Chủ-tịch ủy-ban thông tin mà phần lớn các ủy viên

trong ủy - ban ngân -sách đã đề nghị hủy bỏ .6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ- tịch ủy-ban Ngân-vích Thi

chánh) -

Chúng tôi xin mạn phép ông Chủ-tich cũng như quý vị

và làm sáng tỏ một vấn đề đã gây sự hiểu lầm khi ủy ban

vuân -sách chúng tôi đề nghị sửa đổi những kinh phí so với

dự trù của Hành-pháp .

Sở di chúng tôi cắt kinh-phí đó vì chúng tôi nghĩ rằng

pha in Thông- tin với những máy móc hiện hữu đã đủ đ

hoạt động cho nên không cần thiết phải dùn, số tiền 74

triệu da mua my trong năm 1973 .

Thưa Quý vị ,

Như chúng tôi đã nói trong bản phác-trình là không tha

nào trong vòng một tuần lễ làm việc và với 25 người trong

ủy-ban mà có thể nhìn thấy tất cả mọi sự phí-nhạm , cũng

như những sự dự -trừ thất biệt . Do đó, ủy-ban chúng tôi sản

tàng đón nhận tất cả những ý kiến của quý vị nếu xét thấy

hợp-lệ và chúng tôi sẵn sàng tu-chính

Với cươnữ vị Chủ- tịch ủy bạn phải thuyết -trình trước

khoáng đại , chúng tôi có bổn phận phải điều chỉnh những gì

thiếu sót mà ủy-bau khi nhận được hay phải chấp nhận

những đề -nghị hợp-lý đã được đa số quý vị ở đây trinh-bày.

Chẳng hạn như hồi sáng này. ủy-ban Nội- vụ đã chi cho

chúng tôi thấy một số tigh-phí 1.900.000.000$ dự-trù trong

năm 1973 nhưng không có tiêu xài , vì khi thiếtylập dự-thảo

ngân sách thì chưa có Sắc-line 120. Vì vậy, chúng tôi đã tự

chính điều đó và đã sử dụng số tiền còn lại theo đề nghị

của chính ủy-bay Nội vụ .

Thuyết-trinh - đoàn phải thảo luận với nhau đã có một sự

biểu quyết tuy không bằng cách giơ tay bỏ phiếu, nhưng

bằng cách hỏi ý của nhau . Thành ra chúng tôi không thì đi

trái lại quyết-định của ủy-ban cũng như của tất cả các ủy-in

hiện diện tại ủy ban Ngân- sách khi thảo luận về Nhân-sách

của Bộ Thông-tin .

Về Ngân-sách của Bộ Thông tin cũng vậy, chúng tôi

được Bộ Thông- tin cho biết là ngân-Eboản tại Nha Tuyên-vận

có dư thừa trong 4 tháng cuối năm 1972. Nhưng dự thảo

Nân -sách này được thiết lập từ tháng 6 trong khi nhữnt

chức vụ đồ từ tháng 8 không còn nữa cho nu khoản kinh.

phí đó vẫn còn ghi trong ngân sách 1973 mà khi máy bạn đồng

viện Le-văn-Diện đã lưu ý chúng tôi điều đó.

Chúng tôi xin nhắc lại là sau khi cuộc biểu-quyết bất

thanh,một ủy-viên của ủy-ban là bạn đồng viện Tôn thit- tông

đi lên tái xác nhận một ý kiến của ủy-va là yêu -cầu cắt

74 triệu này . và khi đã đề nghị đó , chúng tôi cũng đi hỏi

ý kiến của tất cả các ủy-viên hiện diện trong Thuyết-tinh

đoàn mà chúng tôi phải lấy đi số .

Chúng tôi đã sẵn sàng hủy bỏ những kinh phí dự trữ

trả lương cho số cán bộ hiệu thời không còn phục vụ tại

ngành Thông-tin nữa và chúng tôi đã cắt bỏ một số tiền

khoán là 682 triệu ở điều 1 của Chương nói về Tông-ph.

Tuyen- vận .

Do đó, đề nghị cắt bỏ 74 triệu đó là đề nghị của đi

số ủy-viên trong ủy-bau , là quyết định của Thuyết-thu - đoàn

khi có đề nghị trái ngược, cho nên chúng tôi không thể hình

động khác hơn là dù có muốn làm vui lòng các bạn đồng tiền,

vì chúng tôi có bổn phận , có trách vụ đối với những ủy

viên trong ủy-ban .

Về điều 1 của chương 241 có một sự hiểu lầm khi

bạn đồng viện Chủ-tịch ủy-ban thông-tin nêu vấn -đề là có

nên sửa đổi bay không sửa đổi kinh phí mà ủy-ban đê-nghi

cho điều 7 nầy.

Riêng đề nghị của động viên Nguyên - minh - băng, đồn :

việu có đề nghị là cắt xén hìa một tỷ bạc , chúng tôi có hỏi

ý kiến Thuyết-trình-đoàn thì Thuyết-trình-đoàn cài đồng ý

cắt 150 triệu và giữ lại hơn 700 triệu . Điều nầy chúng tôi

xin bạn động viên Nguyên-minh-băng vui lòng thôn -cảm cho

vì những chi phí đỏ Thuyết-tinh -doàn thấy tất cần-thiết cho

Nha Vô -tuya truyền thanh và Vô-tuyên truyền hình.Lớc xem lại chi tiết , chúng tôi nhận thấy rằng trong số

10 triệu mà ủy-bau dề-nghị giữ lại còn có số tiền 6 triệu bạc

de mua xe hơi mà ủy-ban đã quyết định cắt bỏ theo nguyên

tắc đã đề ra .

Như vậy , tất cả những ý kiến và đề nghị mà quý vị

nêu lên đây , chúng tôi có bổn phận phải hỏi ý kiến của tất

cả ủy viên trong Thuyết trình đoàn và chúng tôi phải tuân

theo quyết định đó chứ chúng tôi không thể nào tự chuyên

làm một việc dù muốn làm vừa lòng quý đồn viện đi chăng

nữa.

Tuy nhiên , vì có sự thiếu sót tại ủy ban nên khi

trước khoáng đại chúng tôi bị buộc phải tu chính lại , chớ

không phải vì đồng viện Chủ-tich ủy-ban thông - ten đề-nghi

thêm số tiền 34 triệu đồng mà chúng tôi chẳng những không

chấp-thuận mà còn cắt thêm 6 triệu mới . Chúng tôi tự xét thấy không có quyền làm như vây:

Vì thế , sau khi cuộc biểu quyết bất thành , bị người trong

Thuyết trìh đoàn vẫn đồng ý giữ lại quan điều tiên khi

của ủy ba 3 .

Một lần nữa , chúng tôi xin nói lại là việc cắt bỏ 6 triệu

đó là chúng tôi điều -chinh lại một sự thiếu sót mà ủy-ban

đã có khi dề-nghi với khoáng-đại Hạ-nghi-việc liên-quan đến

số tiền 10 triệu 3ghĩa là nó không dính líu gì với đề-nghị

tái lập kinh phí 74 triệu ở điều này cả .

Bây giờ chúng tôi xin đưa những ý kiến đã được lần

lượt phát biểu - đây là tùy thoáng đại Hạ-Nhi -viện quyết
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định . Ý kiến nào được đa số quý vị chấp thuận thì đó là ý

kiến của khoáng đại Hạ-Nghi-viện .

Trước khi đúc kết , ông Chủ - tịch ủy- b1n Ngân sách đã

dẫn giải trường hợp đưa đón sự đúc-kết. Bây giờ chúng tôi

cũng xin theo con đường đó đề dẫn giải trường-hợp tại sao

chúng tôi đúc kết như thế .Sau đây, chúng tôi xin đi ra các đề nghị đã được ghi

nhận :

Thưa Quý vị .

Ngoài đề nghị của ủy ban , đề nghị kinh phí của Bộ

thông tin là 3,619.884,000$, còn có các đồ ngai của quý

đồng việt là sau :

Chúng tôi cũng vẫn giữ quan niệm của chúng tôi là

chúng ta đã cho Bộ Thông tin có cán bộ thông-tin , chúng

ta cho có các Ấp , Xã , Tinh và chúng ta đã quan niệm rằng

trong tươ'g- lai Bộ Thông tin sẽ đóng vai trò chính yếu

trong cuộc đấu -tranh chính- trị .

Đồng viện Trần -đức Trọng đề nghị tái lập nguyên

kinh phí dự trù cho Bộ thông tin là 470.000.0 : 0 $ nghia

là không cắt xén mặt đồng nào trong bất cứ một điều , một

chương nào của Mục 22 .

.Đồng việp Nhữ-văn- Úy đề nghị tôi lập kinh phí của

Bộ thông tin là 4.534.563.000$ nghĩa là lấy số kinh phí

theo đề nghị củ của ủy ban là 4.450.565,000 $ Cộng thêm

75.000,00 0 $ ở tại điều 1 chương 24 :. Ngoài ra còn có

một đề nghị nữa của bạn đồng viện Nguyễn- minh- Băng xin

cắt thêm 623.242.000$ .

Do đó , chúng tôi nghĩ rằng nếu ông Tồng- trưởng Thông

tin này làm lỡ thì thay ông Tồ.g-trưởng Ti ông-tia khác,

hoặc phân - viên này lầm lỡ thì thay thân - viên khác, còn Bộ

Thông-tin thì phải có đầy đủ phương tiện để cho bất kỳ

ông Tổng trưởng no đủ khả năng cũng có thể làm được việc .

Chúng tôi rất đồng ý với ủy ban ngân sá h về việc cắt

bỏ những chi phí dư thừa , nhưng chúng tôi có 3 xip ủy-ban

ngân-sách và quý vị nghi lại để dành cho Bộ thông-tin có

những cá gọi là phương tiện đồ đấu -tranh chính trị trong

tương-lai .

Sau cùng, động viên Huỳnh - văn- Thứ cũng đề nghị giữ

nguyên kinh phí của Bộ thông tin là 4,700,000,000 $.

Thưa Quý vị ,

Trước khi đề nghị khoáng đại Hạ- 'ghị viện biểu quyết

về những ý kiến liên tiếp đã được phát biểu liên quan tới

kinh phí của Bộ thông tin , chúng tôi xin thành tật cáo lỗi

càng đồng viện Vương- sơn-Thông vì chúng tôi đã hiểu lầm

những đề nghị của bạn đã phát biều khi nay .

Chúng tôi cũng xin trình với quý vị là ông Chủ tịch ủy

ban ngan -sách đã đúc- kỵt lại sai lạc ý - kiến phát -hiều lần thứ

hai của chúng tôi . Khi phát biểu lần thứ hai , chúng tôi đồng

ý với ông Chủ- tịch Ủy ban Ngân-sách là cắt xén bớt

lương của những nhân viên đã bỏ nghề thông-tin , nghĩa

là chúng tôi đồng ý với ủy-ban ngân-sách cắt bớt nhiều

triệu ở một chương.

Bạn Vương-Sơn - Thông khi đề nghị cắt bỏ 100% tinh

phí của Bộ Thông -tin là có ý muốn kêu gọi sự liêm-vi của

Ông Tồng-trưởag Thông-tin là phải từ -chức, vì vợ điều hành

của ông Tồng""rưởng không xứng đáng để chiều kinh-phí

4.700.000.000$ .

Thế nhưng lại đúc-kết êng Chủ tịch ủy- bap ngân-sách

vẫn giữ lại số kinh-phí 4.534 563.000$ mà chúng tôi đã

đề-nghị lan trước . Như vậy , phải chăng ông Củ-tịch Ủy ban

ngân sách đã cố tình gáo phép cho chúng tôi là nuôi một số

cán bộ ma ?

Thế mà chúng tôi tưởng làm tăng động-viện Vương

Ơn-Thông dề-pgbị hủy bỏ hoàn-toàn tnh-phí và giải tán

luôn Bộ Thông tin nghĩa là giải tán tất cả nhân- vệu và chi

phí điều hành của Bộ này . Vì vậy, lúc này bạn đồng- viện

Vương- sơn- Thùng đã phải lên đính chính.

Thu 4 quý vị . một lần nữa chúng tôi xin trình với quý

vị là chú g tôi đồng:ý với ông Chủ- tịch ủy - bap ngân sách cắt

hết khoả : kinh phí để trả lương cho những cán bộ xét ra

không cò : phục vụ trong ngành thông tin , nhưng ở một

chương + ác thay vì như lúc này chúng tôi đã xu tố kinh phí

là 85 tri ,1 đồng thì chúng tôi chỉ xin giữ lại 74 triệu đồng

đề canh tân và cung cấp phương tiện làm việc cho các cán bộ

thông tin .Bây giờ , chúng tôi xin ông Chủ-tịch và qu : - vị vui lòng

bieu- quyết ý-kiến của ủy-bae chúng tôi trước tiên•

Ủy -ban chúng tôi xin đề nghị Ngân sách của mục 22,

Bộ Thông- in là 3.619.884.000$.

Riê • ở điều 7 , Chương 242 , chúng tôi xin được sử

nguyên se kinh-phí 300.996 000$ như trước đây ủy-ban Ngân

sách đã cắp -thuận trong phiên họp của số kinh phí này dùng

vào những công-tác đại tu bồ cần thiết và cũn ; là những vấn

đề liên quan đến việc giúp phương tiện để cho các cán- bộ

thông-tin làm việc trong công- tác đấu-tranh chính- trị với

Cộng -sản, như xe phóng-thanh, điện ảnh-xá v.....

O. CHỦ.TỊCH.

Thưa Quý đồng việt ,

Thưa Quý vị ,

Bạn Nhữ văn- Úy xin lên phát biểu ý kiến lần nữa ,

nhưng bây giờ là đến giai đoạn đúc tốt cho nu gia bạn

thông cảm . Chúng tôi yêu cầu bạn chỉ nói về pin đúc kết

mà thôi , và xin vui lòng miềa phát-hiều ý kiến nữa .

Ong Chủ-tục ủy- ban Ngân-sách đã trình bày ở đây là

nhận lời hề -nghị của chúng tôi liên quan đến điều 7 của

Chương 41 cho nên ông đã xem lại và thấy trong chương

nầy có 6 100.000 $ để mua xe hơi và cho đó là kinh-phí dư

thừa nên ông đã cắt bỏ ngay .Ô. NHÚ.VĂN- ÚY.

Thưa Quý vị, Thỏa quý-vị , với lập-luận đó của ông Chủ tịch ủy- ba

1

1
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Ngân- sách , chúng tôi không có ngây thơ ta tin đi . Chúag tôi

xin trình cùng quý vị rằng nếu đã có sự sai lầm mà biết sửa

chứa thì chúng tôi cũng thấy rằng nếu có những sự ai lầm

khác cũng nên sửa chữa theo.

Về bảo khuyến cáo của đồng việp Lê-tấn-Trạng,

chúng tôi nhận thấy có nhiều tính cách cục bộ , nhưng chúng

tôi cũng sẽ đưa ra đề khoáng đại biểu quyết .

Trước hết , chúng tôi xin đưa khuyến cáo đúc kết của

Dân-bieu Nguyên - minh- Đăng và Dân-bieu Nhữ-văn -Úy đổi

với Bộ Thông -tin.

Còn ngoài ra nếu ngày hôm nay Ha- viện chấp-thuận

đề -nghị của ủy- ban Ngân -sách là cho Bộ Thông tin có đầy

đủ nhân-sự từ đồng-trưởng xuống đến cấp phân- viền Xi .

Áp mà không cho họ một xe phong- thanh , một máy điện hoặc

máy chiếu phim dề chống Cộng , để làm công-tác thông tin

tuyen -truyền thì thật là cháug tôi nhận thấy chỗ ngồi của

chúng tôi ở ủy - bin Thông tin Hạ-việc này không còn cầu

thiết nữa.

Khuyến cáo đối với Bộ Thông-tin .

1 ) Bộ Thông tin phải sử-dụng tối đa ngºa-sách tron®

việc xây dựng và phát triển cơ sở địa phương nhằm ô - định

tâm lý chính trị và vận động quần chúng đề ứ ? phó với

tình thế mới.

O. CHŮ - TICH . —

Chúng tôi đề nghị đồng-viện Nhữ- văn-Úy nên đưa con

số rõ ràng và dề -nghị thẳng đếa ông Chu-tich ủy ban Ngân

sách để tránh mọi sự ngộ nhận .

2) Bộ Thông tin phải thực thi nghiêm chỉnh luật pháp

quốc gia , cấm dứt ngay tình trạng thông- tin phản tuyên

truyền, tạo chia sẻ làm sút giảm tinh thần chiến đấu tự vệ

của toàn giản và toàn dân .

Kính thưa Quý đồng- viện , 3 ) Bộ Thông-tin phải hoạch định ngay một đường lối

mới, một chính sách mới và tái lập cùng kiện toàn ngay hệ

thống cán bộ thông tin Xá-ấp và thích nghi với tình hình

đất nước, nhất là trong giai đoạn đấu tranh chính trị tắp
tới.

Bây giờ , chúng tôi xin đưa đề nghị của ủy - b ? n ra bieu

quyết trước. Nếu ý kiến này không được chấp-th thì ủy

ban lần lượt đưa những dề-nghị của quý đồng viện khác.

Sau đây, chúng tôi xin quý vị biểu quyết ý kiến của

ủy-ban ,

4 ) Yêu cầu Hành-pháp xét lại thành phần phân sự điều

lành guồng máy thông tin để bộ phận trọng yếu này thích

ứng và hữu hiệu với giai đoạn hiện tại và tương lai của

dat auroc.

Quý công việc nào chấp- thuập kinh - hỉ 3,619, 884.000 $

dành cho Mục 22 , Bộ Thông- in , xin giơ tay.
6. CHỦ-TỊCH ,—

Thưa Quý vị .

54 vị chấp thuận

Thuy -tinh- viên vừa đọc bản khuyến cáo của hai đồng

viện Nguya- minh- Bảng và Nhữ-văn-Úy đề nghị mà Thuyết

trinh-doàn đã đúc kết lại thành một bản khuyến cáo duy nhất,

Như vậy, quan điểm của ủyban về Mục 22 đã được

chấp thuận thông qua.
Bây giờ , chúng tôi xin đưa khuyến cáo đó ra đểde

khoáng dại biểu quyết .

Chúng tôi xin cá a ơn Quý đồng viện .

( Vo-tay)
Quý ông việc nào chíp-thuập bản khoăn cáo do bai

đồng viện quyến - minh - Đăng và Nhữ-văn-Úy yêu cầu mà

Thuyết -tu- viên vừa trình dọc , xin giơ tay.
Ố . TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Inuyết-trình viên).

!

Thưa Quý vị ,

59 vị chấp thuận
Chúng tôi có nhận được ba dự thảo khuyến ko đối với

Bộ Thông- tin .

Bin khuyển - ( áo đầu tiên do bạn đồng việp Ng yên- minh

Bằng đại-dien . Như vậy , bản khuyến-cao thứ nhất đã được khoáng-do

chấp-thuật thông qua .

Bản khuyến cáo thứ hai của đồng vệ Letất Tạn .

Bản khuyến cáo thứ ba của bạn đồng viện Nữ-văn Úy

Chủ-tịch ủy- ba: Thông- un.

Xin mời Ông Chi-tịch ủy ban tiếp tục.

. HỒ- VĂN- XUÂN (Chủ-tịch Ủy-ban Nhân-sách

Tai-chaph : -

Sau đây là khuyến cáo thứ nhì của bạn đồng viện Lê

Tân-Trạmỹ .

Rig hai ? uyến cáo của đồng viện Nguyễn- inh - Đăng

và của đồng vé 2 Ngữ- văn- Úy , tôi khuyến cáo su gồm 4

điều và nội dung cũng không khác gì n au bao tiêu , cho

nền ủy-ban chúng tôi xin được đúc kết tành một ván khuyến

cáo duy nhất. Nhân danh Khối Dân-quyền, chúng tôi yêu-cầu :



14 ihang Chin 1973
803

CÔNG-Bo PIỆT -NAM CỘNG HÓA AN-BAN QUốc-HỘI | H.N.v.

Thứ nhất : Bộ Thông -ta phải :
Qua sự nhận xét của cháu tôi , chúng tôi được bit

các người hồi-cbánh sau khi chúng ta tiếp nhân đã được

đưa vào huấn luyện tại các Trung tâm Chiêu-hồi .1 ) Sửa chữa truyen - sinh công cộng tại địa phương ;

2) Kiểm soát việc cấp ngân-khoản mua nhiên -liệu cho

các máy truyền hình công-cộng vì hầu hết các mối đều hư

Bên trên thực-tế không tiêu thụ nhiên-liệu .

Điển hình nhất và quan trọng nhất là Trung tâm Chiêu

hồi ở tại Thị-nghe. Trung tâm này có mục- đích là để huấn

luyện những người hồi chánh trí thức caº cấp và những

người hồi chính thuộc quê hương ở miền Bắc.

Thứ hai : về biểu ngữ, ngân-sách của Bộ phải di -thọ

vì đã có dự- trù thay vì ngân-sách xa . Ngân-sách xã chỉ phải

dai-thọ kinh - phí đối với những vấn-đề có liên quan đến

quyềnlợi địa-phương của cá mà thôi .

6. CHỦ-TỊCH.

Nhưng nếu quý vị về tầm mắt nhìn qua sự tổ-chức ở

ngay trong Trung-tâm vầy thì quý vị có thể sẽ nản lòng . Sở

di nản lòng vì tư vấn - đề tổ -chức cho đến vấn-đề tiện nghi

vẫn thiếu thốn quá nhiều , trong khi đó bằg năm Quốc-hội

đã dành những nhân-koản đặc-biệt cho Bộ Chiêu-hồi , bằng

chứng là vừa rồi đây Ủy ban Ngân sách và Tài chính đã

chi cắt hơn 5 triệu bạc trong ngân sách dành cho Bộ Chiêu

hồi , mi không hiểu vì lý do nào Bộ Chiêu- lôi đã không thực

dụng cho đúng mức cũng nh" bạn đồng-viện Ngô-văn -Luồn

và bạn đồng -viện NữvănÚy Chủ-tịch Ủy ban Thông-tin

vừa trình bày ở tại diện -đàn này .

Đồng việu Le- TB -Tạng đã rút lại đề - nghị.

Như vậy , kề như khoảng-đại đã thông qua hoàn toàn

Mục 22. Kính mời Thuyết- trình-viên .

Ô. NGUYỄN NGỌC-LIÊN (Thuyết-trinh-viên).

Cháo¥ tôi xin tàng Mục 23, Bộ Chieu -hồi.

1

Kinh-phí dự trù năm 1973 của Bộ Chiếu Rồi là

528.411.000 $

Về các Trung tâm cải -huấn cũng như Trung-tâm huấn

luyện cánbộ của Bộ Thông-tin , quý vị đã che-trách vì thiếu

tich-nghi , Thì đây ? ại trung-tâm Chiêu -hồi là nơi đầu tiên

những người phía bn kia đến với chúng ta , họ nhận xét

những việc làm của chúng ta đề thấu triệt đường lối quốc gia

của chúng ta mà ngay từ lúc đầu bước chân vào trung- tam

nếu họ pin thấy quang cảnh của Trung-tâm như vậy , nhìn

thấy sự tổ -chức tiểu tiện nghi , thiếu đủ mọi sự . thì chúng

tôi xin hỏi rằng chúng ta có chiều-hồi được nhân -tâm của họ

hay không ?

Ở Chương 212 : Văn-phòng B3 và cơ-quan trực-thuộc.

Ủy- ban chúng tôi xin đề nghị cắt 5.647.000$ 14 kinh-phí

dự trù cho vật liệu dều hành quá đáng. Sự cắt bỏ này íp

dụng đúng theo tiêu chuẩn mà ủy-ban da hp-dụng cho tất

cả các Bộ .

Vậy , tổng số high- phỉ còn lại mà ủy ban chúng tôi dành

cho bộ Chiêu -hồi là 522.764.000$ . Chúng tôi kính trình

cùng khoáng đại .
-

Cho nên mặc dầu chúng tôi đồng quan đến với Ủy-bau

và , nếu có thể được, xin ủy-ban giữ nguyên ngàn-sách của

Bộ Chiêu hồi, nh : •pg chúng tôi cũng không qua nhắc-nhở

những giới-chức của Bộ Chiêu-Đồi bảy lưu tầm chặt-chẽ đến

các trung tâm huấn luyện, lấy đặc-biệt lo lắng cho những

người hỏi-chánh trong những bước đầu tiên , bởi vì nếu ngân

khoản chúng ta dành cho Bộ Chiếu-hồi mà Bộ chi chi - phi ở

tại trung- ương. quên đi các Ty Chiêu-hồi c ng như các Trung

tâm huấn -luyện, thì chúng tôi nghĩ rằng dù chúng ta có chấp

thuận ngân-thoải 528.411.000$ hay chúng ta cấp 1 tỷ bạc

cũng đều vô-ich bởi vì không thực thi đúng mức đúng với

đường lối và chánh -sách của Chính phủ.

O. NGUYỄN MINH.ĐẰNG.

Chúng tôi xin phép góp ý kiến về Mục 23 , ngân -sách

dành cho Bộ Chiêu-hồi , ở Chương liên quan đến văn-phòng

Bộ và các cơ quan trực thuộc .

Trước khi đe-nghị con số về ngân-sách , chúng tôi xin

phép thưa cùng quý vị về Bộ Chiếu - hồi.

Kính thưa Quý Vị ,

Cho nên, chúng tôi xin ông Chủ-tịch ủy-ban Ngân sách

nếu có thể , xin giữ nguyên ngân-sách dự trù cho Bộ Chieu

hồi , nhưng đặc-biệt lưu ý Bộ Chiêu -lồi, từ ông Tồng- trưởng

cho đến tất cả các giới chức , hãy lưu tâm đến việc sử-dụng

ngân-sách này , hãy sử- dụng đúng mức và đra ngân-sách về

các Ty Chiêu-hồi địa-phương , đặc biệt là các Trung-tam

Chiều-hồi chứ không phải để cho Văn -phò3g trung ương điều

hành guồng máy tại trung-ương mà thôi .

Trên các đường phố và trên V6-tuyến Truyền-thanh ,

Vô-tuyến Tuyền - hình , chúng tôi vẫn đọc được vì nghe thủy

những câu văn có tính cách kêu gọi những người ở phía

ba kia trở về dưới mái gia-đình Quốc-gia của chúng ta

đây . O. NHỨ.VĂN ÚY.

Chúng tôi xin có ý kiến về Mụ : 23 Bộ Chiêu-hồi .Nhưng nếu chúng ta đặt vấn -đề về chính-sách chiêu hồi

vì cho rằng đó là một chính-xích hiện hữu và quý vị đang

quan trọng- hóa vấn-đề đấu-tranh chánh-tri , dấu-t: anh tâm-l

trong những ngày sắp tới thì chú g tôi nghỉ hằng vấn đề

cliệu -hồi cũng không phải là không quan trọng.

Nơ đều 3 chương 212 nói về vật liệu và dịch-vụ ,

chúng thì thấy kinh phí dự trù là 50.647.0 $ , ủy-ban Ngân

sách cá 5.647.0'; $ , nhưng nơi đều 7 , ấu tư trực tiếp ,

ủy ban vẫn giữ nguyên kinh phí là 6 20.00 $ .

Năm vừa qua, dầu Bộ Chiêu-Lồi có cố gắng thể nào

chăng nữa cũng còn rất nhiều thiếu sót . Thưa Quý vị .
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v Nhữ-văn- Uy, tức là tôi lập tổ kinh- phí guyên thủy canh

cho Mục 23.

Trong những năm qua , chúng tôi nhận thấy rằng Bộ Chiêu

hồi làm việc thật đắc lực . Không biết bao nhiêu căn bia

Cộng sản đã về hồi-chánh , tronz đó có những cán bnh cốt

cáo của Cộng-sản cũng đã nghe theo tiếng gọi chiêu hồi mà

về với hàng ngũ Quốc-ga
Chúng tôi xin đưa ý kiến tu -chính của ủy-ban do quý

đồng-viện biểu -quyết .

Do đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thất bại ở

việc ủng hộ Bộ Thông-tin đầu tranh chính trị thì ở đây chúng

tôi xin ups-hộ Bộ Chiêu -hồi dê Bộ đấu tranh chigh-trị .

Quý đồng tiền nào chấp -thuận ý kiến tt- chính củatbuôn tu

ủy-ban là chuan -cấp số kinh-phi 528.411.00 1 $ cho Mục 23

xin giơ tay .

Chúng tôi xin quý vị dừng cắt 5.647.000 đề cho Bộ

Chiêu- hồi có thềm phương tiện làm việc . Chúng tôi quan-niệm

rằng giao cho những bộ có nhiệm vụ đấu tranh chính trị với

cộns-sản bao nhiều chúng tôi cũng không tiếc .
56 vị chấp-thuận

Xin cảm ơn Quý vị .

6. NGUYỄNNGỌC- LIÊN (Thuyết-trình-viên).
Như vậy , Mục 23 được khoáng đạt chấp-thuận thay

qua .

Chúng tôi xin cám ơn tất cả quý đồng việt,Sau khi các bạn Nguyễn-minh-Đăng và Nhữ-văn-Úy phát

biểu ý kiến , thuyết trình đoàn chúng tôi xin chấp thuận giữ

nguyên số tiền dự trù cho Bộ Chiêu -hồi 50.647.000 $. Chúng

tôi xin trình trước Khoáng-đại .
Đến đây , chúng tôi xin tuyên bố bề-mạc phiên họp ra

xin mời quý đồng viện sáng mai 9 giờ đến họp da tiếp-lục

thảo -luận và biểu -quyết phần còn lại của ngân - ách.
6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách

Tai -chánh) .

Xin cám ơn Quý đồng viện

Chúng tôi xin cải chính là ông Thuyết-trình -viên chúng

tôi vừa đọc làm những con số . Đúng ra , số kinh - phí dự-trù

sau khi tu -chính theo lời đề- ghị của hai bạn Nguyễn- minh

Đảng và Nhữ- văn-Úy cho chương 212 , Mục 23 là 528.411
000$.

Bé mac : 21845 °

O. CHŮ- TICH

Chỉ có một quan - diem duy nhất là ý-kiến của ủy-ban

tu-chính theo đề- nghi của hai đồng Tiện Nguyễn minh- Đăng

Tổng Thư ký.

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chů- rich

NGUYỄN-BA-CÀN

Giá : 190 $ 00

Xin gửi đến Phú Thủ Tướng (Sở Công- báo và Van - khô) các vănkiện chính thức cần đăng trong Côngbáo Việt-Nam Cộng-hòa.

Các bản bố - cáo Tư pháp và bố cáo do luật định , xin gởi đến Nhà in các Công -báo , 63 , đường Tự-do Sài -gòn . Đ.T. 20.54.
-

Phó Thủ Tướng

(Sở Công-báo và Văn khố )

S& 6 - bås : 67.383

Nhận thức đăng báo :

Nhà In các Công-báo 63 , đường Tp.Do - Shin

Quản- lý : Nguyê -ru-Tab
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CCÔNG-BÁO-

VIỆT-NAM CỘNG HÒA- H

Án - bản QUỐC HỘI-

HẠ NGHỊ-VIỆN )

CƠ- QUAN QUẢN -TRỊ : PHÙ THỦ-TƯỞNGPHỦ

Xin gởi đỗa Phó Thủtướng ( Sở Công- báo và Văn khố) các văn kiện chính thức cần đóng trong Công- báo ViệtNam Cộng-la.

IN, MUA LẺ VÀ MUA DÀI HẠN : NHÀ IN Cặc CÔNG-BẮo . 63 , ĐƯỜNG TỰ - DO SALLGÒN

Mỗi khi muốn gia hạn, yêu -cầu điều gì hoặc đổi địa-chi xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết số khi mua bo dài hạn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ -SỰ :BIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI -VIỆN
Tiếp tục thảo luận và biểu quyết dự thảo luật số

30/ 72/HP 2 ban hành Quốc-gia Bien-khóa 1973 .
Trang

24 tháng mười một BIÊN BẢN phiên họp của Hạ-nghi - việp số

1972
14 / 12 / H2/ BB ngày 24.11.197 2. 805

O. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi tuyên bố chia họp khai-mạc .BIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HẠ-NGHI-VIỆN
Kính mời Ông Tông-tho- Ky-doàn .

BIÊN- BẢN phiên họp Hạ Nghị viện số : 14/72/H2[BB

ngày 24 tháng 11 năm 1972

6. NGUYÊN PHƯỚC- QUANG (Đệ 1 Phó Tổng

Thơ-Ký ) . -

Chiều điều 106 Nội -quy Ha Nghị- Hiệp, Tông- Thơ : Ký.

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân- biều chưa ký tên

vào danh- sách hiện diện ngày hôm nay, 24/11/1972 .

Klai-mac : 9945

Chử - tọa Phiên -họp

Ông NGUYỄN-BÁ-CẦN ,

Chủ-tich Hạ Nghị- viện .

... Dân-biều Trần-văn- Âu

Nguyễn-Phúc-Ligh-Bảo
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... Dân biểu Nguyễn-ngọc-Bảy Ố... Dân -bều Nguyễ3-T6

Nguyễn-văn-Binh Lý -trường - Lân

Nguyễn Văn-Ca Hồ- đức- Trung

Hồ- ngọc - Cân Trà - văn - Tuyền

Huỳnh -trung - Chính To simb.TG bf daah Tu-Tiah

Nguyen- vă ,-Chi Ha Uyen

Lý-qui-Chung Tông-cộng có 115 Dân-bều hiện diện hôm nay.

Nguyễn-hữu-Chung Kính thưa ông Chủ tịch,

Trần-cảnh-Chung Kính thưa Quý đồng- viện ,

Nguyễn-đức-Cung
Sau đây , Tổng-thơ ky - don chúng tôi xin thông báo

chương- rình ng |-sư phiênhọp koáng- đại ngày hôm nay ,

24/10/1972 :
Binh- Xuân -Dũng

1 )
L - dinh - Duyên

Nhrt-ký địa phương

Tần -cao - B
2 ) – Tiếp tục tho-luận và biếu-quyết về dự thảo-luật

số 30/72/HP2 ban hành Ngân -sách Quốc- gia niên-khóa 1973 .

Nguyên-tấn-Đời
Kính thưa ông Chủ tịch,

Nguyễa-long-Giao Kính thưa Quý đồng-viện ,

Nguyễn-hữu-Hiệu Phần trình bày của Tồg -tho - ký - đoàn chúng tôi đến

đây là chấm dứt ..

Nguyễn -Công Hoan

Xin cám ơn Quý vị .

Tôn-thất -Hoán

Ố , CHỦ- TICH
Phan-tấn- Hùng

Kính thưa Quý đồng-viện ,

Phan -xuất- Huy

Diệp-văn - Hưng

Về phần như:-ký địa phương , hôm nay có 4 đồng- iện

ghi tên lên dế1- làm . Trước hết , chú g tôi kính mời đồng

viện Nay Lo .

ва Din-hiều Nguyễa-thị- Lý

6. NAY-LO

0.0. Nguyễn Mậu

Kính thưa ông Chủ tịch Hạ Nghi-viện .

Vũ- Công Minh

Kính thưa Quý vị động viên .

Hồ-ngoc- Nhuận

Trân -minb -Nyt

Tôi , Din -hiều Nay-lo đơn vị Pleiku , trong thời gian

07 ngày về cô - g tác đơn vị , chúng tôi đã ghi nhận tổng quát

về tình hình chiến sự Chính - trị , Kinh-tế , Xã -hội và Giáo-

dục tại các Tỉnh Cao- tg1yến nối chung và Pleiku nói riêng ,

kính xin tưởng trình trước khoảng -đại Hạ Nghị- viện như sau :

Nguyễn -văn- Phia tự Peang

Nguyễn- văn- Phước

Tình -linh chiến - sự :

Nguyễn -tất -Thịnh

Hoàng-Thông

Trong tháng 10 năm 1972 , Cộng -sản Bắc-việt gia tăng

hoạt động tại 3 h Pleiku , Komtum và Phú- bồn với mục

đích chiếm đất , dành dân làm thế ỷ dốc cao hòa-đàm Ba-lê .

Nguyễn -hữu- Thời

Ba Tượng- ngọc- Thu

tức Kiều mộng- Tàu

Trước âm mưu của Cộng-sản , Bộ Tư lệnh Quân- đoàn II

Quần -khu II , Thu- khu Pleiku đã khám phá và đạt kế-hoạch

đề tiêu diệt , chậu đựng chủ mưu của chúng .
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Do đó , khi trận tuyến xây ra tại lý : rạch , Đức- cơ

thuộc lãnh -tô Peiku , địch đã tung ra hàng Tung -đoàn tấn

cốt vào cắn-cứ Mỹ-thạch .

TrườI g Nam Tiểuhọc Cộng-đồng có những hành-dộng bất

xứng với chức-nghiệp mà họ đã khởi tố lên Bộ Giáo dục.

Chúng đã bị thất bại tặng nề , hàng trăn tên phơi xác .

ta thu được nhiều chỗ a-cụ quan- trọng .

Nếu không sớm giải -quyết và có biện -pháp thích-nghi

đối với ông Trưởng-ty và Hiệu-trưởng Trường Nam Tieu
học thì khiến cho phụruynh học-sinh không còn tin tưởng vào

khả năng và phương -thức giáo dục tại địa -phương, phươn

hại đến danh-dự chung của Ty Tiều-học Pleiku.Tại Đức-cơ cũg vậy . Cô g - in áp - dụ g chiến thuật

tiền pháo lậu xuag , nhưg Đức-cơ vẫn đứng vững .

nay QB | #CK 2. Tiểu khu Pleiku . Sư-đoàn 23

Bộ-bith tổ chức nhiều cuộc hànhquân để tiêu diệt Sư đoàn

320 của địch .

2.- Yêu cầu Hội đồng Nội các vị Bộ Quốc phòng duy

trì tình trạng biệt phái quần phần giáo chức . Chúng tôi nhận

thấy chung tạ các Trường Trung Tiểu học Pleiku còn thiếu

nhiều Giáo-sư , Giáo viên dâm trách việc giáo hu , đó là

một nhu cầu thiết thực nhất .

Tính đến nay , quân đội ta tại 03 Tinh kề trên da và

dant dốc toàn năng bảo vệ lãnh -thổ dem lại an ninh cho

dân chúng.

Tổng kết chung :

b.- Clính -tri.

Quân đoàn II + Quân khu 2 và Tều khu Pleiku di

dạt du ợc nhiều chiến thắng vẻ vang trong tháng 10-1972.

bảo vệ en tinh cho dân chúng toàn Tinh Pleiku , do đó và

Eọi phương diện Kinh tế , chính trị , xã hội và Giáo dục

đã và đang phát triển mạnh mẽ.

Tinh-thần chống động của quân dân tại Th Pleiku

vượt cao , kể-hoạch chiếm đất dinh dân của Cộng-sản không

có hiệu-quả , bằng chứng là tại các vùng lân cận của trận

chiến , đồng - bào tự động bỏ nhà cửa ruộng vườn, chạy về

vùng có an-ninh, Cộng-sản bộc phát minh liệt .
Trớc khi dứt lời , tôi xin chân thành cảm tạ ông Chủ

tịch ủy - ban và quý đồng việt ,

Trân trọng kính chào ông Chủ tịch và quý đồng viện .
Khí thế đâu-tranh chống lại mọi âm mtru từ các đảng

phái Tôn- giáo , các hiệp-hội và dân chúng đã thể hiện qua

buồi Meting ngày 01-11-1972 – có thể nói rằng từ bao

năm qua chưa từng có cuộc Meting• biểu-tình do dân chúng

tự - động tổ chức đông đảo như vậy .

( Võ tay )

O. CHŮ -TICH .

.c . - Kinh - tě :
Chúng tôi cám ơn đồng viện Nay- Lo .

Kính mời động viên Nguyễn tấn Phước:
Nền kinh-tế tại Tỉnh Pleiku đang phục hồi . Nếu tình

hình el -Linh tiếp tục tiến-Tiền mạnh thì dân chúng tại Tỉnh

Pleiku không thứIg phục-uồi như xưa mà phát-triềa mạnh

më.
Ô. NGUYỄN TẤN PHƯỚC.- Hôm nay , tôi xin

phép quý vị để được trình bày shững nỗi vui , buồn , mừn .

lo và những thắc mắc của đồng bào cử tri địa phương và một

số ít nhiều thân hữu của chúng tôi trên toàn quốc,
Tuy vậy , mức sống của dân tỵ - nạn Cộng sản tại các

trại tạm cư còn eo Fẹp cần đòi hỏi thời gian, sự tài trợ của

Chánh-phủ và của Chính - quyền địa-phương .

d . - Xa-ho. :- Xä

Trước kết là những vị vui mừng. Mừng là vì tần diy

Bố cán bình Việt cộng về hồi chánh rất nhiều . Điều đó đủ

chứng tỏ cho chúng ta biết rằng Cộng sản Bắc Việt , nhất là

anh em cán binh Việt cộng đã ý thức được chủ nghĩa.

chính sách của Quốc gia và đường lối chủ trương Chính phủ

nên mới trở về hợp tác cùng chúnk ta .

Các cơ “quan công quyền tại Pleiku đã và đang áp dụng

bện -pháp thích- ghi đề cận đứng các tệ-trại g Xa -hói :

Cao- bồi, Du- dag, Mai- dâm , Cờ bạc bị bố ráp gắt gao .

Chúng tôi hy vọng sang năm 1973 chính- quyền địa phương

Để đạt được chủ- đích dề lành mạnh hóa Xã-hội . Biềm vui mừ8 khác là quân đội chúng ta đã trưởnt

thành , do đó dã chiến thắng ở khắp chiến trường , thanh toán

được nhiều mục tiêu , bắt được nhiều tù binh Cộng sản .
d.- Giáo -dục :

Các cơ-quan giáo dục của g tư tên Hạnh , nliều Trường

ốc được kiến -thiết , tu sửa tăng thêm lớp , đã thu nhận hàng

gàn con em đến học . Đại da tố Giáo -chức đều có lương

tâm chức-Eghiệp , tận tụy giáo huấn con em .

Thế nhưng đồng-bo cử -ti và thân hữu của chúng tôi

lại lo buồn vì liên tiếp trong các ngày gần đây, có nhiều

đồng-viện lên tại dễu dàn này nêu vấn đề chiến tranh và hòa

bình . Đồng bào rất lo âu về giải - pháp áp-đặt một chính phủ

ba thành plần vì Cộng -sản Bắc - việt ngoan cố không chịu

chấp- nhận giai- pháp công bằng và hợp - lý của Chính-phủ

nhân- dân Miền- am do Tổng thống Nguyễn-văn-Thiệu đề ra .

Ngoài ra chúng tôi đã ghi nhận lại dữ - ện, kính trình

với ông Chủ- tịch Hạ- nghi- viện và Ủy - ban Văn - hóa Giáodục

cùng quý đồng " việc giải quyết và can thiệp với các Bộ liên

hệ :

1. Vào khoảng 40 giáo- viên thuộc Ty Tiêu - 2ọc Pleiku

dã tố cáo ô g Tru ở g -ty Tiểu học Ple ku và ông Hiệu trưởng

Vấn- đề chiến - tranh và hòa bình đã làm cho du -luận toàn

quốc nói chung và đồng bào cử tri đơn vị chúng tôi nói riêng

vô cùng lo âu và thắc mắc. Vì thế nên khi chúng tôi về thăm
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đơn vị và họp mặt cùng đồng-bào cử tri , chúng tôi được bà

Con đặt nhiều câu hỏi về vấn đề trên .

đề dấu- tranh chánh- trị với Cột -sản bằng cách chúng ta chi

cần đồi lái danh xưng “ nhân-dân-hóa quân -đội mà thôi,

Chúng tôi đã thảo luận cùng đồng-bào , đồ g- thời giải

đáp những thắc mắc của đồng- bào , và sau đó , đồng- bào thờ

chúng tôi chuyên trình các điều thắc mắc ấy đến quý vị trong

giờ nhựt-ký địa phương trong những phiênhọp khoáng-dại

để xin quý vị cùng chung giải đáp với chúng tôi .

Như vậy , chúng ta đã có ruột tổ -chức và một lực-lượn

hùng Đậu đề dấu- tranh cử án - ri với Cộng-sản trong giai

đoạn sắp tới , đồng thời cũng là da phát-trien nan kinh- t .

hậu-chiểu .

Những điều thắc mắc đó như sau :

Vày , chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị giúp đỡ chúng

tôi , dề cho chúng tôi có đủ tài - liệu và hoàn- cảnh thuận tiện

bầu soạn-thảo một kế hoạch mà chúng tôi sẽ trình cùng quý

vị sau này ,
1 ) Từ ngày có cái gọi là Mặt -trận Giải -phóng Miền

nam, đồng-bào chúng ta lúc nào cũng muốn nói lên tiếng nói

là không cần sự giải -phóng của Mặt trận đó , vì chính họ là

những người làm cho chúng ta chết chóc và đau khổ.

Xin cám ơn Quý vị .

( Vỏ tay )

Ổ VŨ-VĂN-QUÝ. -
Vậy mà tại Ho Chánh- phủ chúng ta lại bằng lòng chấp

nhận cho cái gọi là Mặt-trận Giảiếp óng Miền- t8 m đó được

nồi chung bàn hòa đàm với chúng ta ? Có lẽ vì lý do đó mà

cái gọi là Mặtrưận Giải -phóng Miền-nam tự xem họ ngang

hàng với Chính-phù hợp hiến , hợp pháp của chúng ta .

Kính thưa ông Chủ-tich Hạ nghị- viện ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Vì vậy muốn bắt cho kịp chúng ta nên bọn Cộng- sản

trong Mặt -trận Giải-phóng Miềa-nam đặt ra những danh

xưng như là “ Chính -phủ Cách mạng Lâm-thời Miền Nam ,

Trong phần phật-ký địa phương hôm nay , chúng tôi

xin góp một vài ý - kiến về vấn-đề Tú- tài chiếu - raph .

Kính thưa Quý vị ,
2) Đồng- bào thắc-mắc tại sao lại có danh xưng Việt

Dim hót chiến- tranh ?

Chiến-tranh ở Việt-nam bùng nổ là do Cộng-sản Bắc

việt xâm- lăng bằng nhiều Bình-thức với sự hỗ trợ của Cộng

ản quốc-tế.

Theo thông- cáo được ký kgày 21 tháng 11 năm 1972

giữa ông Tồng-trưởng Bộ Quốc- gia Giáo dục và phi vị Chủ

tịch Ủy ban Vănhóa Giáo dục Thượng-Việp và Hạ- Viện

thì tất cả những thí sinh Tú -tài II có số điểm từ 7/20 trở

lên đều được chấm đậu .

vì nhân-dân miền-Nam không đủ sức đương-đầu với

tập-đoàn Cộng-sản quốc-tế nên chúng ta mới yêu-cầu Chính

phủ Mỹ vì quân-dội đồng-minh đến giúp chúng ta ; khi nào

quân-dân chúng ta trưởng-thành thì tự nhiên quân-đội đồng

minh đẻ rút lui, chỉ cần một số ít dề yếm- trợ và giúp đỡ

những gì cần -thiết để chúng ta đủ sức đương-đầu với Cộng

tin xâm lăng.

Trong niềm vui đó , hôm nay chúng tôi xin trình làm

ôtg Chủ-tịch và quý vị dồr g viện cột vài cảm nghĩ của

chúng tôi căn cứ vào thứI 8 thắc mắc mà chúng tôi cho rằng8

hữu lý và cũng là những ước vọI 8 chính đáng của các thi

sinh Tú : ài I và các phụ huynh của các thi-sinh này.

Có lẽ vì danh-xưu g Việt-nam hóa chiến-tranh đó mà

có ít nhiều các nước trên thế giới tự-do hieu-lầm cuộc chiến

của Việt-nam.

Điểm thắc mắc đầu tiên mà chúng tôi đã nghe nhưng

không trả lời được là : Các học -sinh Tú-: ài 1 khóa 1972

cũng đã được học trong một tiền học đầy khó khăn, cùng

trong một hoàn cảnh chung của đất nước như các thí sinh

Tú-tài II , nhưng tại sao Tú tài I chẳng thứng chỉ thíchức

có một khóa mà lại không hề dược đặc ân vớt điểm đậu

cho các thí - 1uh ?
3) Có thể nói rằng đa số đồng-bào các-giới , và agay

tại diện-đàn này, cũng có một số quý vị đã chi - trích , phe

bình chính-sách, chủ-trương đường lối của Chính-phủ.

Chúng tôi rất có thể đồng ý với quý vị về điểm đó ,

nhưng chúng tôi không thấy quý vị đưa ra một chương-trình

by một kế hoạch nào gọi là khả-di thích hợp với hoàn-cảnh

chiến-tranh của đất nước ta hiệ: tại cũng như trong tương lai .

Nếu được hưởng đặt ân này thì đa số học-sinh Tú - thi

I sẽ hăng say vui vẻ lên đường trình diện nhập-ngu. Vì khônữ

được hưởng đặc ân , tôi nghĩ chắc chắn có một số đang

lần tránh không tìm diện nhập - ngu ; số còn lại dù có lên

đường , nhưng đã lên đuò sº với một tâm trại bất cán

và miễn cưỡng .

Thưa Quý vị ,

Sau khi nu lên những thắc-mắc của đồng-bào , chúng

tôi xin dề- ghi cùng quý vị một kế-koạch gọi là quấn- dội

hóa nhân-dân .

Trong khi đó , Tú- thi II được coi như đã tổ chức 3kỳ

thi và các thí sinh được vớt điểm ít nhất là 2 lần . Nếu đây

là một đặc ân mà nguyên- nhân vì chiến tranh gây ra , và chính

ông Tong-Trung Văn-hóa Giáo dục cũng đã phải dùng danh

từ Tú- tài chiến tranh; để biện minh cho sự vớt vát này :

thì chúng tôi thấy việc với điềm là hữu-lý .Sở di chúng tôi đề-nghị như thể dề đề-phòng trường-

hợp bọn Cộng- sản Bắc - việt vấn P808 -cố và tiếp -tục cuộc

chiến thì chúng ta sẽ có một quá n-dội đủ sức đương đầu với

Cộng-sản mà cô phải tốn thêm ngân khoản quốc- Phòng , và

nếu hòa-bình có trở lại thì chúng ta cũng sắp có hàng ngũ

Như 8 , thưa quý vị , Lễu chỉ vớt điện cho các thi -sinh

Tú-tài II mà thôi thì việc làm này sẽ tạo nên một thắc-mắc

không nhỏ cho nhiều người, nếu không muốn nói đây là một
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Kính thưa Quý đồng việt ,việc làm lệch lạc . chỉ xét của bộ mà không xét đến toàn bộ.

hay nói nôm-na hơn là tại sao đã mua lại không mưa cho

tháp ?

Chúng ta có thể nói việc làm như trên tự nó đã thiễu

bản đặc-tính căn -bin hợp lý hơp- tình mà trái lại nó được

hình thanh bởi những cảm ghi tiêng tư . Do đó , chúng tôi

xin tình cùng quý vị hai vấn - đề :

Tại diễn đàn này , trong phần nhựt ký địa phương rồi

ngày , chúng tôi thường được nghe quý đồng-viện lên đây để

chi-tích hoặc sửa sai những lỗi lầm của các cơ quan công

quyền . Chính nhờ vậy mà guồng máy Hành-phía , theo chúng

tối thiếu nhi, sẻ mỗi ngày một tiến bộ hơn và phục vụ nhân

dân hữu hiệu hơn .

KA - đề thứ nhất là việc vớt điểm cho tí-sinh Tú -tai

|| chắc chắn không phải vì tình trạng chiến -tranh , vì nếu vì

chiān -tranh thì Bộ Giáo dục củ g dã với điểm đầu cho các

thí - sinh Tú -tài I.

Tuy nhiên , chúng tôi lại quan niệm rằng diễn đàn này

không phải chỉ dùng để đả-phá , chỉ tích mà còn là theo

P8ợi , tưởng- thưởng , khích lệ những cá nhân cũng như những

cơ quan công -quyền , những đơn vị Quân-đội xuất-sắc đã đạt

được những thành quả hoặc có thiện chí phục vụ nhân dân ,

dár arác .
Vả lại , kỳ thi Tú - sai | năm nay là kỳ thi cuối cùng nàn

nấu vì chiến cuộc mà cần phải với đêm thì theo tôi nghĩ,

Tú tài còn xứng động đượ: Bộ Giáo dục cứu xét rộng-rai

hon Té- tai II .

Có như vậy thì diện-đàn này mới trung thực nói lên

được ý nguyện của nhân-dân , một điều hết sức cần thiết cho

bất kỳ chi độ dân- chủ tự-do đích thực nào , nhất là ở hoàn

cảnh nước ta trong giai đoạn hiện tại .

m

Nhưng . ở đây ngược lại , Tú -ti II củng nhưng được

thi 3 lần mà còn được vớt đềm 2 lần , trong khi Tủ tài 1

đi để đi dần vào quên lãng , hững hờ , không được một lời

giải thích. Điều đó làm cho phụ huynh học-sinh có một cảm

nghĩ rằng chủ trương của Chính-phủ là cố tình bắt lính .

Bởi quan niệm như vậy nên hôm nay tôi xin phép quý

đồng viện để được đại diện cho 15 DÂu-hiều có tên dưới

đây là các ông :

Dân-bieu Huỳnh-ngọc- Anh

Tần - đình - Ngọc

Vấnđề thứ hai mà chúng tôi xin tình cùng quý vị là

đối với Tú - tài II thì những kỳ thi vẫn còn tiếp tục vào

những năm kĩ tiếp , không có gì thay đổi cả , mà ngược lại

Tí- tài 1 đã bị bãi bỏ . Nhiều học- sinh con nhà nghèo từ lâu

đã coi Tú tài là một cái đích mà họ phải đạt được trước

khi rời khỏi thế nhà tường.

Le- văn-Tính

Nguyễa-quốc- Biền

Nguyễn-văn -Hào

Vì vậy họ đã phải thắt lưng buộc bụng trong 1 năm,

đến năm thi cử thì chính là năm định mệnh đã đập tan

hoài bão của tuổi trẻ , đến nỗi có những học-sinh đã phải

tự tử chi vì thiếu một, hai diềm , Thật là tội nghiệp : L2-văn-Diện

Hi-ngọc-CầuRiêng về năm nay, chúng tôi nghĩ rằng các thí sinh TáT6

thi 1 là những người đáng được hưởng đặcuân hơn các thí
tinh Tú-tài II .

a
Kính thưa ông Chủ-tich ,

Trần-công-Định

Ngô-xuân-Thu

Kính thưa Quý vị ,

Le-quang-Liêm

Nguyễn-Tổ

Hi vấn đề nêu trên pin ảnh nguyện -vọng tha -thiết

“ của phụ huynh học - sinh , của các thi-sinh Tú -tài I. Chúng

tôi mạnh dạn xin trình lên ông Chủ-tịch Hạ-nghi- việu và quý

đồng viện đề thinh cầu quý vị hỗ trợ cho đà đe a lại niềm
ta cho tuổi trẻ.

Rcom-Anko:

ma
Nguyễn-văn-Ngân

Diệp - và - Hưng

Chúng tôi đòi hỏi Bộ Giáo dục nên cứu xé dề Ấn- định

lại diêm dâu Tú tài như đã ấn định cho Tú-ti 11 vừa rồi .

Điều này tự nó bảo -đa m giá - trị cho văn bằng của niên-khóa

1971 1972 đề những thí sinh được chấm dầu không có mặc

tảm là mang một mình bằng bố thí, một mảnhbằng Tú tài

vớt vát, mà ngược lại, họ còn hạnh -diện vì trong tình trạng

chiến tranh của đất nước, dù cho phái đóng góp cho các

công tác tự- vệ và công tác cứu trợ hậu phương , trong niên

học bọ đã cố gắng học hỏi để chúng mình rằng họ vẫn là

những học -sinh và là những người mà Tô- quốc mong cho

mai

và Dân -biểu Phạ m-thành-Ngọc

Bà nói lên tại diễnđàn này lời cảm tạ của chúng tôi

đối với ông Tông-trưởng Văn-hóa Giáo-dục Ngô-khắc-Tinh

vì ông Tồng-trưởng đã đáp ứng một dà-nghị của chúng tôi

trong văn thư số 62/GTDV đề ngày 6-10-1972 xiu vớt điểm

đậu cho đến 7/22 trung bình cho các thí sinh Tú tài II khóa

I kém may mắn đã bị rớt vì buông hội đủ tiêu chuẩn 8 điềm

tuổi trên 25.

sau .

. TRẦN- ĐÌNH-NGỌC. -

Kính thưa Ông Chủ-tica ,

Quyết-định này của ông Tồng-trưởng đã được cụ -the

hóa bằng thông cáo chung đề ngày 21 /1.1972 của Bộ Giáo
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dục và Đại ủy ban Văn hóa Giáo dục Thượng-nghi -Việp và

Hạ-nghi- Viện , và quy t- định ấy đã mang lại niềm hân hoan

cho gần 5.000 thí-sinh và gia -đình có con em được hưởng

đặc ân .

nào đó , ông Tông- rưởng Văn-hóa Giáo dục chưa trả lời

chính thức cho chúng tôi là có thề với điều hay không .

Chúng tôi mong rằng đề nghị của động viên vừa lên diện

dàn trước chúng tôi cũng như những sự can thiệp của chúng

tôi và các thân hữu của chúng tôi sẽ được Bộ Go- dục

chú ý đề nâng đỡ đồ ng đều cho các thí sinh Tú -tại I.

Quyết định ấy cũng nói lên cho đồng bào toàn quốc

biết rằng về phương diện thi cử . Bộ Giáº -dục luôn luôn giữ

nguyên tắc công bằng và nâng ở đồng đều cho mọi người ,

mọi giới khi mà lại khóa thi Tú Tài || khóa 2 và khóa đặc

biệt năm 1972 được chấm đậu với diện trung bình 7/20

thì dù rằng kỳ thi Tú-tài II khóa 1 đã trôi qua hơn 3 tháng

cũng vẫn được giới chức hữu trách liên hệ cứu xét lại khi có

lời đề nghị của các Dân-biều , Nghị- đại diện cho nhân

dân .

Trước khi dứt lời , chúng tôi xin chân - bình cảm

ông Chủ tịch và toàn thể quý đồng viện .

Ô. CHỦ-TICH

Bắn dây , chúng tôi xin chấm dứt phần nhật ký đi..

phương và sang phần nghị -trình chính -thức hôm nọ là tiếpnay

tụ : thảo - luận và bều quyề : Dr.thảo luật số 30/ 72/HP2 ban

hành Ngân - sách Quốc- gia tài -khóa 1973 .

Quyết định sáng suốt của ông Tồn g trưởng Vănhóa

Giáo-duc trong hành động vừa kế cũng nói lên sự tương kính

giữa Hành-pháp và Lập-pháp , và đó chính là một điểm son

của chế độ, một khuôn vàng thước ngọc trong việc tranh

thủ nhân tâm khi giới LẬP:pháp chị đề nghị sang Hành-pháp

những gì là quyền lợi chính đáng của đồng bào .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Về ngân sách Quốc gia tài khóa 1973 , trong các ngày

qua , chúng ta đang thảo luận bằng A tức là bảng dự-trù

kinh-phí cho ngân sách too niên , và chúng ta đã biểu - quyết

đến mục 23 .

Ngoài ra , quyết định vừa kể cúng còn xóa tan được

bao di nghị thắc mắc của mọi giới đồng bào đối với sự chanh

lệch về tiêu chuẩn đấu giữa ba khóa cùng một văn bằng

trong một năm , và nhờ vậy phần nào bóa giải được như g

sơ sót bất khả kháng của giới điều khiển ngành giáo dục

trong việc một số viên chức thuộc quyền bán đề thi , tiết lộ

đề thi , tham nhũng , hối lộ tronỹ các kỳ thi vừa qua .

Bây giờ , chúng tôi xin trao lời cho ủy ban Nhân -sách

Tai - chánh tiếp tục phúc tình trước khoáng -đại phần kế tiếp

tức là kể từ Mục 24.

Kính thưa ông Chủ-tich ,
O. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ- tịch ủy-ban Ngân-sách

Tài-chính).

Kính thưa Quý đồng viện , Thưa Quý vị,

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư từ từ khắp mọi

tinh trên toàn quốc gởi về nói lên lòng cảm tạ của giới phụ

huynh có con em vừa được hưởng biện pháp nâng đỡ vớt

điểm Tủ tài II khóa 1. Những phụ huynh ấy cũng nhờ chúng

tôi chuyển lời tri ân đối với Tông-thống , Chính phủ và riêng

Ôn Tông - trưởng Văn hóa giáo dục .

Chúng tôi xin thay mặt ủy ban Ngấp -sách Tài -chính là

phúc tình cùng quý vị kinh - phí của Mục 24 thuộc Bộ Chi

cách Điề, địa và phát triển Nông-Ngư-mục ,

Mục 24 có tất cả 7 Chươn ; đó là các Chương : 701 ,

702. 703 , 704, 705, 707, 708 .

Tổng số tinh-phí mà Hanh-pháp đề-rgbị cho Mục này

là 29.718.362.000$ .

Quyết định với điểm 7/ 20 làm cho hàng ngàn thanh

niên đương nhiên được hoàn tất học trình trung học & mái

mãi là niềm hân hoan cho chính các đương sự nếu may mắn

các đương sự đủ tuổi vào đại học , hoặc nếu không đủ tuổi

thì dù nhập ngủ, minh bằng tú tài II cuug vẫn là niềm phấn

khởi đáng kể , một nấc thang gía trị trong cuộc đời binh

nghiệp của các thí sinh ấy sau này .

Sau khi cứu - xét tất cả 7 chương mục 24, ủy-bo chúng

tôi xin đề - nghị tổng số kinh phí là 29,405.362,000$.

Riêng tại cá : Chương sau đây , chúng tôi xin khoá:

đại Hạ viện giữ nguyên những kinh- phí do Hah-pháp dề-

nghị :

Chương 702 : Chương trình • Người cày có ruộng ,

Sau cùng, tôi cũng xin nói lên ở đây lời ngợi khen chân

thành của các anh em thân hữu của chúng tôi đối với ông

Nghi-gi Phạm- đình- Ái , Chủ -tịch ủyban Vănhóa Giáo dục

Thượng-Viện vị Nghi-si đã có sáng kiến trong việc với điểm

này và ông Dân -bieu Huỳnh-ngọc- Anh, Chủ-tịch Ủy ban

Văn- h 8 Giáo-dục Hạ• viện da hết sức sốt sắng nhiệt thành

lien - lạc và can-thiệp với Bộ Giáo-dục dà có được thành

quả cuộc vớt điềm Tú Tài II khóa 1 như trên .

Chương 703 : Tầng Nha Điền- địa .

Chương 704 - Nha Thủy- Ống và Côr g -tác Nông thôn.

Chương 705 : Tồng Nha Nông nghiệp.Ngoài re , thân tiện sau lời phát biểu của một đồng-viện

vừa phát biểu trước chúng tôi , chúng tôi xin tình với quý

động viên là chúng tôi cung da hết sức con th ệp với ông

1ồng trưởng Giáo-dục về việc vớt dem 7/2 cho thí -sinh

Tú-tài 1 khóa ngày 2-8-72 .

Chương 707 : Viện Khảo-cứu Nông nghiệp ,

Đối với Chương 701 thuộc Văn -phòng Bộ và cơ

quan trufg ương. ủy-ban chúng tôi xin đề-nghị sửa chữa một

số kinh phí.Tuy nhiên , cho tới giờ này , chắc vì một vài trở ngại
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dự trù . Tuy nhiên , Bộ này không mấy cây được sự tin -tưởng

của dân chúng và Quốc- hội .

Về điều 3 vật liệu và dịchvụ điều hành, Bộ cải-cách

Điền- địa và phát-triển Nông: Ngư-mục đề nghị một số kinh .

phí là 55.00 2.000 $, ủy-ban chúng tôi xia cắt bỏ

5.000.000 $ vì nhận-thấy sự dự-trừ vật liệu và dịch-vụ điều

hành quá đáng so với năm 1973 .

Về diều 7, đầu tư trực -tiếp , chúng tôi đề nghị cắt bỏ

một ngân khoản là 8.000.000 $, dành cho việc xây cất hội

trường tại Văn phòng Bộ Cải- cách điềa- đa.

Thật vậy , sự quản trị thiểu vô tư tài sản quốc gia và

lâm sản , ngư sản , đã làm cho dân chúng ta thấu rất nhiều.

Tiếp đến , luật Người Cay có Ruộng truất -hữu vì tái phân

theo nguyên tắc căn - bản công bằng và hợp lý chứa đựng nhiều

mục-tiều rộng lớn đẹp để làm cho quảng-đại quần chúng vui

mừng, hân-hoan , nhưng đến khi thi hành thì những vị chi

huy và nhân - viên của Bộ Cải cách tiền -da và Phát-tiền nông

ngư mục đã làm mất đi tinh-thần cao -dẹp của luật tụy, do

đó đã gây ra sự bất máu , chống đối trong dân chúng.

Như vậy , tổng số kinh-phí dự- trù cho Chương 701

trước là 155.000.000$ . nay ủy-bay chúng tôi đề nghị là

142.000.000 $ .

Chương 708 về Kế hoạch Phát -triền Kinh-tế Nông-thôn

chi có một điều duy-nhứt là điều đầu tư trực-tiếp với số

kinh phí dự trù là 3.000.00 $ 300 .

Thêm vào đó , những quyết định thiếu chính-xác, dáng

nghi ngờ về thành phần ruộng bị truất - hữu , những bất công

và nhúng lạm trong việc hoàn trả tiền bồi thường cùng những

hành vi bị dị -nghị của đa số Trưởng-ty Điền - đa đang là

những đề tài tranh đấu trong giới địa chủ cũng như trong

một phần lớn giới nông dân được cấp phát ruộng đất .
Thưa Quý vị .

.

Về kinh phí của Muc 24 , ủy ban Canh Spa Ha-nghi

viện đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ủy -ban Ngân- sách chúag

tôi là cứu xét kỹ lưỡng những kinh phí của Bộ Cai-cách điều

địa và Phát- triều Nông - ngu- Mục để giúp ý kiến cho ủy-baa

chúng tôi dễ dàng cứu xét Ngân-sách của Mục tấy .

Đó là chưa kể đến sự bắt mắn của giới quan công đang

phục vụ khắp nơi trên đất nước , vì một số ít ruộng đất của

họ ở quê nhà lại được nhân viên điền địa lưu ý . Do đó giới

nầy sẽ mất hết chỗ bia víu dễ sinh sống khi thanh bình

trở lại

Sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày về Bộ Cải- cách

Điều địa và Phát -tiền nông ngư mục cần phải được Hình

pháp tích cực lưu ý đề dân chúng và Quốc- đội có thể tin

tưởng được vào thiện chí và hoạt động hữu hiệu của cơ.

quan tây .

Chúng tôi được biết ủy - ban Canh -nồng đã có 3 ngày

họp liên tiệp với tất cả những Nha , Sở thuộc Bộ Cai -cách

Điền -đa và Phát-triềa Nông-ngu- Mục, đồng thời một phái .

đoàn của ủy ban Canh - nông cũng đã đến tận các tinh để xem

xét việc thựrc hiện những chương trình thuộc kế hoạch phát

triển kinh tề nông thôn trong năm 1972 , và trước ủy ban

Ngân-sách , ông Chủ-tịch ủy- ban Canh-nông Hạ ng i- viện đã

trình bày là đối với những số tiền đã được Quốc -hội chuẩn

cấp hoàn toàn từ năm 1970, 1971 , 1972 , trên thực tế thì

việc thực hiện những chương trình đó chỉ tốn vào khoảng từ

85 % đến 90 % kinh phí dự trù . Cho nên đối với kinh phí

3.000.000.000 $ về đầu tư trực tiếp , ủy ban Canh nông di

đề tghị và được ủy ban Ngân-sách Tài-chánh tán đồng.

được sửa lại là 2,700,000.0 10$ tại điều 1 Chương 708 .

Ước mong rằng vấn đề bắt tính nhiệm Bộ Cải-cách điều

địa và phát triển N ng ngư Mục không phải là một vấn đề

làm bạn tìm đến Quốc-hội trong tương lai gần đây. Vì thế,

chúng tôi nhận thấy rằng Quốc-hội cần phải có một chuyến

cáo với nội dung được đề nghị như sau :

Khuyễn - cáo :

1 ) Thực-thi nghiệm chiah luật Người Cày có Ruộng .Như vậy , thay vì tổng số kinh phí là 29.718.362.000$

bây giờ còn lại 29.405362.000 $ sau khi ủy ban chúng tôi

cắt xén ở hai chương 701 và 708 . 2 ) Hành -pháp phải thanh lọc hàng ngũ nhân viên từ

trung ương đến địa phương , trừng phạt nặng về các phần
tử thiếu len -chính,Chúng tôi yêu cầu khoáng dại Hạ nghị - viện chấp thuận

kinh phí của Mục 24 thuộc Bộ Cải cách tiền da và Phát

tiền Nông Ngư Mục là 29.405.362.000 $ . 3) Quảng-trị đúng đắn tài nguyền Quốc-hội để bảo toàn

lâm sản , ngư sản và điền địa .

. LÊ-TAN-PHƯỚC. -

. TRẦN VĂN-THUNG -

Chúng tôi xin được phát biểu một vài ý - kiếm liên quan

dến Bộ Cải cách tiềa -da và Puát-triền Nông-ngu-Mục:

Thưa Quý Đông việu :

Kính tra Quý vị .

Chúng tôi xin phát biểu ý kiến về ba vấn đề sau đây :

1 ) Đất Trườ: 8 gia .
Trong tài khóa 1973 , Bộ Cai -cách tiền địa và Phát

triển Nông Ngư-Mụ : có dự trù một ngân khoản là

29.718.362.00 $ tronA dó có 24 , 849 830.000 $ là kinh phí

dự-trù cho Chương trình Người Cày có Ruộng ” . 2) Đất , ruộng của đình chùa , miếu vũ , nhà thờ .

Sau khi cứu xét , ủy ban Nga-sách Thi -chánh đã cắt

giảm 313.000 00 $ về vật liệu và dịch vụ điều hành và đầu

tư trực tiếp tại các chương 701,708 . Chúng tôi nhận thấy

số ngân khoản cắt xén đó không quan trọng so với số ngân

khoản mà Bộ Côi-cách Điềa da và Phát triển Nô: 3 ngư Mục

3 ) Đề nghị của ông Chủ- tịch ủy ban Canh Đông Hạ

Pghị viện dùng tỉnh Khánh hòa làm thí điểm cho chương :

trình Canh Đông .

Chú:3 tôi xin trình bày từng vấn đề một ,
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– Vấn đề thứ nhất là đất Trường gia mà đã một lần

tại diễn đàn này , chúng tôi có lên tiếng xin lưu - ý Chính

phủ. Chúng tôi muốn nói về định-chế làng xóm tại thôn

quê của chúng ta .

biết dân chúng rất bắt mắn vì chuyện đó , vì các đình, chùa

mỗi làng Việt-nam ngày xưa đều có ruộng đất dè canh

tác , nhưng ngày nay với luật “ Người Cây Có Ruộng thì

họ bị mất hết ruộng đất .

Thưa quý vị , tại miền Nam , vì đất đai nhiều cho nên

vấn-đề đất Trường- gia không đặt ra, nhưng tại miền Trung,

đặt đại ít co ta đi Trường gia rất được lưu ý đến.

Vấn đề thứ ba mà chúng tôi xin đề cập đến là thí điểm

canh - pộrỹ mà ông Chủ - tịch ủy ban canh nông vừa đi thăm

Tin Ká h-hòa về có gởi bản phúc trình đến cho quý vị .

mo

Chúna tôi rất hoan nghinh việc ông Chủ tịch Ủy ban

Canh -tô g Hạ- Nghị- viện đã đến thăm tỉnh Khánh hòa và

việc ông có một nhận định sáng suốt về tỉnh này .

Theo định hệ đó , tại mỗi làng , mổ xốm , khi công-dân

trong làng đến tuổi trưởng-thành 18 , 19 hay 20 là tuổi có

gia -đình thì những nhà nghèo , không có tiền mua ruộng .

mua đất thì làng xóm sẽ cấp cho một khoảnh đất ruộng độ

500 hay 300 thước vuôn8 dễ cất nhà và làm cái vườn đề

sinh sống , dồn g thời mở rộng làng xóm hay đúng hơn là

phát triển làng xóm ra cho có nhiều gia đình và có nhiều dân .

Thưa quý vị , có thể nói tinh Khánh Hòa chúng tôi

đứng hàng đầu về tình trạng an ninh ở Quân khu II . Về

TUộng và đắt tuy không nói là có nhiều lắm nhưng không đến

Lỗi thiếu thốn , về nguồn nước thì rất nhiều , vì có nhiều

sông con và sông cái đồ ra bề .Nhưng hôm nay , với luật • Người cay có ruộng . tất

cả đất đai khối g còn nữa dù là đất công hay vuông công .

Do đó, định che đất Tườns - gia đề cấp cho dân nghèo khi

trưởng thành ở tại thôn quê không còn nữa.

Khi người dân trưởng thành , họ phải làm sao kiếm

năm , ba trăm tºàn mới mua được đất để cất một cái nhà ,

trong khi theo dự k -chế da : Tru T8 kia thì họ k ông phải bỏ

tiền ra mà vẫn được làng xóm cấp cho một khu đất làm cái

vườn đề sinh sống bºn cạnh cha mẹ , bên cạnh bà con và

làng xóm, nơi họ được sinh ra .

Rất nhiều con số 8 cách cánh đồng không bão xa nhưng

người dân không biết làm cách nào để đưa nước vào ruộn ;

được vì nhiều phươg tiện . Do đó , hàng năm họ phải huy

động dân làng ra lấp đất , lấp cát , đốn cây trong rừng đề

làm đập . Nhưng đẵa mùa mưa , nước dộ xuống , lôi cuốn cái

đập đó đi và họ lại tiếp tục làm công tác đó nữa ,

Vì vậy , một lần núa , chúng đi xin lưu ý Bộ Chi -cch

Điện - địa bày nghiên cứu thế nào để cho định-chế đất Trường

gia ở thôn quê vẫn còn tồn tại .

Thưa quý vị , đã nhiều lần quý vị Dân biều tiền nhiệm

cũng như nhiều cơ quan , nhiều đoàn thể nhiều nông dân đã

thinh cầu Chính-phủ làm những cái đập trên nhữ8 dò

đồng tại Nha -trang, nhưng đề nghị đó không được lưu ý.

Nay , ông Chủ-tịch Ủy ban Canh- ông Hạ-Nghị- viện đã đến

thăm tỉnh Khánh Hòa và đã đề nghị lấy tinh Khánh Hòa làm

thí điểm Canh-tông
Vấn-đề thứ hai , là đất của đình , chùa , miều vú, nhà

bờ. Đó là dất tự - điềa và kỵ điền .

Thưa quý vị , Luật • Nguời Cay Có Ruộng không cấm

cÍc đơn vị tốt - kiko có đất , có ruộng , nhưng mà bắt buộc

các tôn - giáo đó phải có giấy tờ chứng minh, mà giấy tờ đó

thì từ đời Vua Gia- Long.

Nhân dịp này chúng tôi trân trọng đề nghị ủy ban

Ngân sách Ha -Nghi-yiện tái lập kinh phí 30 ) triệu

chương 703 của mục 24 , mà ủy ban Ngôn -sách Ha- Nghi

viện đã đề nghị cắt bỏ , vì chúng tôi biết hiện có một dự án

làm đập cung cấp trên 1.000 hectares với kinh phí 200

triệu đồng , nhưng vì ngân sách của Bộ cải cách tiền-địa bị

cắt xén cho nên họ chỉ làm những công tác phụ với kinh phí

80 triệu mi thôi . Đó là chươg tình thứ nhứt .

Thưa quý vị , làm sao các giấy tờ loại này từ dời Gia

long có thể còn giữ được cho đến ngày nay ? Hơn nữa , mỗi

đình chùa , nhà thờ chi được quyền giữ lại 5 mẫu dề bằng

năm canh tác danh huê lợi hầu tổ chức các ngày lễ , ngày kỵ .

không phải là một diện tích lớn lao gì . Nay nếu theo Luật

“ Người Cày Có Ruộng ” mà đòi Riấy tờ chứng minh thì thật

là một trở ngại lớn lao đối với các cơ sở tôn giáo mầy.

Chươ g trình thứ hai là về hồ tích thủy ở quận Ninh18

hòa .

Hẳn ng Chi-tịch ủy -ban canh nông cứua biết là tại

Nha -tang có Chương trình xây cất hồ tích thủy. Chương.

trình đó bịy giờ phải nghiên cứu và phải hoành hành để rồi

chún & ta sẽ bắt tay vào việc . Hồ này dự định xây cất tại

Quậa Nh-hòa thuộ: Tính Kaánh-hòa , tức là Đập Bá- bàn.

Vì vậy , chúng tôi khi thiết thiah cầu Bộ Chi -cách Điện

địa nghiên cứu m 840 để giữ lại số ruộng đất cho đình ,

chùa , nhà thờ v v ... vì các đình, chùa , nhà thờ Lấy da có

sắp tuong lòng từ lâu chớ kông phải là sẽ được xây cất trong

tương lai . Do đó, họ cần có một số đất , một số ruộng đề

những người trong đình chùa , miếu- vú canh tác bầu cổ huê

lợi mà tổ chức những buổi lễ hằng năm .

Hồ tích thủy rất lớn và lại là một địa thế rất tốt vì

chung quaih toàn là núi , cho nên chúng ta chỉ cần làm một

cái đập nhỏ coi như là hòn núi phụ nữa thì chúng ta có

một hồ tích-thủy có thể cung cấp nước hàng năm cho toàn

Quận Ninh-hòa mà chúng ta sẽ không lo sợ về chuyện hạn

hán nữa , như năm nay mùa màng tại Tỉnh Khánh Hòa đã

mất từ 50 đến 60% .

Tóm lại , chúng tôi yêu cầu Bộ Cải-cách B ba - địa danh

5 nấu cho mỗi đình , chùa , miếu vú : 0 có văn từ chứng

minh , theo luật • Người Cày Có Ruộng . Trong trường hợp

không có văn-ự chứng minh mà có sự đồng tug của làng

thì hãy cho lọ mộ: nấu tức là mức tố thiều mà Bộ cấp

phát cho một người là m ruộng . Ngư vậy, chúng tôi thấy không

có gì thiệt lại hoặc tở tại cả.

Vì vậy chúng tôi khâu thiết xin ông Chủ -tich ủy ban

Egân -sách Hạ Nghị-viện , vì nhu cầu và vì đề- nghị của ông

Chủ-tịch ủy- ban canh -tông mà chấp thuận tái lập kinh phí

300 triệu đồng tại chương 7 8 dề có thể biến Tin Khánh

hoa tha ah một thí điểm canh-nong .Nhân dịp 8 tra các là , các xom , chúg tôi được
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O, NGUYÊN-NGỌC-TÂN. - sau này được giải ngu về làng không còn dấ ; dâu và cắm

dui .

Thưa Quý vị .

Nhà nước dự trù là trong tương- lai , khi hòa-bình văn hồi

lính được giải -ngu thì chính quyền về lấy đất ở cao-nguyên ,

chỗ nầy , ở chỗ rọ là bao nhiêu triệu mẫu về cấp phát

cho họ .

Là một người ở tror : R : a- linh đại độ 1 -chủ đi tất rất

nhiều đất với luật • Người Cày Có Ruộna ” , khi lên tiếng

nói về luật này , chúng tôi sợ bị hiểu lầm là tic của mà

nối . Thật ra chúng tôi không tiếc của mà chúng tôi chỉ nói

đến việc tài sản của chúng tôi không được sử lụng đúng

mức về chiến thắng Cộng -sản . Hơn nắn luật • Người Cây

Có Ruộng đã xuất phát từ Quốc-hội cho nên chúng tôi

cũng không biết làm sao mà nói .

Đó là nói trên nguyên-tắc và trên lý thuyết là nó đẹp

quá, nhưng trong thực tế chúng tôi thấy khó thực hiện vì

chúng tôi có mồ mả tổtiên , chúng tôi có nghĩa trang gia

đình trong đó đề chốn ông bà chúng tôi từ mấy đời , rồi

bây giờ bảo chúng tôi bỏ làng để lên cao -nguyên làm ruộng

thì chắc gì mỗi năm chúng tôi kiếm được tiền đề mà bầu

đoàn thể cử trở về làng củ dề làm đám gió hay không ?

Chúng tôi thấy rằng trong một cuộc chiến tranh giai cấp

cần phải hy sinh một giai cấp này dề chiến thắng chiến

tranh tai- cấp. Giai-cấp dia chủ là giai -cấp taiều -số . Chúng

tôi rất đồng:ý và chúng tôi rất vắn sàng tình nguya.
Làm sao trách rời người dân một cách quá ư giản dị .

quí ư là đọc đoán như vậy được ?

Nhưng khi làm luật Người cày có Ruộng ” thì những

nhà địa chủ ở Việt-nam không được hỏi ý kiến , chỉ vì sợ

rằng hỏi đến thì nhữn người địa chỉ tiếc của sẻ xách

động ngăn trở.

Vì vậy chúng tôi thì tằng luật Người cày có Ruộng

cần phải xét lại , nhưng xét lại không có nghĩa là trả đất

cho địa chủ , mà xé lại dễ dùng đất truất hữu của dia chủ

trong đó có gia đì a chúng tôi bị truất hữu trên 5.000 mẫu

chia cho lắng người nào xét thấy díng chia .
Thực ra nếu được hỏi đến thì có lẽ người địa chủ mà

từng đã có 300 , 400 Ria-đình tá điền ở dưới tay mình, như

gia đình chúng tôi cũng sẵn sàng hiến của nhà vớc nhữnggå

ý-kiến xây dựrg.

Hôm nay , việc ng!rng bắn sắp được thực hiện , và hòa

bình cũng vắp đến , chúng tôi thấy rằng một tong những

hậu quả rắc rối sau cái luật “ Người cày có Ru ng ” nó sẽ

đến trong năm tới đây , hay năm sau cho nên c uag tôi lên

téng.

Có như vậy , sự hy sinh tài - sản của chúng tôi mới phục

và được ra quốc- gia này . Đã vậy, khi pỀ át tiền truấthữu

cho địa-chủ nói tới đoạn này , chúng tôi mắccở vô cùng .

nhưng chị sẽ tôi phải nói chung tôi chấp nhận việc nhà nước

trả tiền bi- hoãn từng đợt vì nước chúng ta nghèo, đã ngửa

tay cầm cái pủng đi xin viện-trợ thì làm sao trả tiền bồi

thường có các địarchủ một lần được , chú g tôi chấp nhận

lãnh tiền từng đợt , dù phải lãnh trong 30 nă n chúng tôi

cũng đồng ý , nhưng điều mà chúng tôi không chấp-nhận được

là có một cái tỷ lệ gọi là “ tỷ - lẽ phải quay thì mới được

lãnh tiền tệuất- hữu thanh .

Chúng ta có cả triệu binh- si chiếa- đấu.

Nhưng lúc nào mà tình trạng an-ninh kha-qu 40 thì binh

di ấy và gia đình của lọ sẽ bám vào làng xã để sinh-sống .

Nhưng , những lúc tình hình an ninh và chếa sự sôi

động thì Cộng- tin thường ép buộc gia dinh binh-sĩ, gia-đình

công chức phải đi biểu tình , phải chống bán bu này với

mục đích gây chia sẻ trong hàng ngũ của chúng ta .

Chú g tôi đã hy -anh tài-sản của chúng tôi , chúng tôi

bất cần rồi mà bây giờ phải chịu một tỷ lệ phải quấy nào

đó mới được bồi-thường thì thà dừa; bồi thường cho chúng

tôi gì cảòn hơn .

Lỡ tay lính bắn chết cha mẹ lính hay bắn cốt cha mẹ

công chức thì các cháu xáo -trộn sẽ xảy ra .

Cháy -phủ dịc- đoán lấy đất chia hết cho nông- dân

không trả lì cho chúng tôi cả , chúng tôi cũng đồng ý , nhưng

nều tra thì cứ bố thí cho chúng tôi chớ đừnk đòi “ tỷ - lệ phải

quấy ” lối riới làm thủ-tục trả tiền bồi thường ruộng đất cho

chúng tôi ,

I

Do đó mà khi tình hình căng thẳng thì một số gia-.

đình có con em đi lính , làm si -quan của bên B phải bỏ

làng xã đề chạy ra chợ , và khi họ đã tỏ làng xi mà chạy

ra chợ thì không có cách nào mà họ trực canh ni a được.

1

Vì ứng lý -do nêu trên , chúng tôi xin koáng - đại lưu

tấm can thiệp với nhà nước như thế nào , bởi vì một năm

hay 6 thg Bữa , quân - đội ta có thể giải ngu một số binh

sĩ nào đó , họ về là ng canh tác chính ruộng đất của họ , chớ

không ph... đi thuê mướn đề canh tác ,

Những người còn ở lại trong vùng bất an n ob de trực

canh thì quả quyết tăng ít hay nhiều - chúng tôi không

dám nói là nh ều , nhưg mà chỉ nói ít ay nhiều – họ cũng

phải có một sự gì về ái với Cộng -sảu hay thoả thuận với

Cộng -sản ” nên họ mới được ở lại đề trực canh .

Vì vậy , nếu den luật Người cày có Rung ra mà

áp- dụng một c ch “ngang bằng số thẳng như vậy thì có biết

bao nhiêu trườ . g hợp đem ruộng đất của giai cấp kịa - chủ mà8

cấp phát cho sững người thân Cộng hay là cấp phát thẳng

cho những gia đình các binh Việt-cộng với lý - g: là những

gia -dinh dị họ trực -canh , trong khi đó , người lí 2 của mình

vi la gia đình của chúng tôi , chẳag bạ , trong vòng

hai năm dã có 7 si - quan tử-tiận , trong đó có hai Đại-tá thì

rồi nhữn ; ô nhi . quả phụ đó khi trở về làng sẽ lấy đứt dâu

mà canh- l : vì đất của họ đã bị truất -hữu dề cấp phát cho

những ng ời khác , mà những người kỀác đi , chúng tôi biết

chắc là c liên -Eệ , có cảm tình với Công-gin, nhưng vì lề

họ đang gh-tác nên được nhà nước cấp phát phần đất đó

trong khi ' 6 có những cô nhi quả phụ ngay trong gia đình

chúng tôi 12 1gười thì đất đó đã bị truấ - hữu rồi , nếu

hòa- bình , nhồi, họ trở về làng sẽ không còn bất đề mà cắm

dùi , còn ở lại thành phố thì sống ka ông lồi .
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khoán đó - tôi xin nói lại với tất cả sự yêu thương.

Họ cá dấu những bằng khoán ởó thật kỹ lưỡng

tránh sự tìm kiếm và phá-hoại của Cộng-sản .

de

Tóm lại , chúng tôi xin quý đồng việu lưu ý , nhất là uy

ban Caug-nông nên tranh- đấu với nhà nước để đặt lại vn

đề phân phối ruộng đất thế nào để cho sự hy sinh của giai

cấp địa chủ của chúng tôi có ích lợi , chớ đừng đem sự

hy sinh của chúng tôi ra cho bọn Cộng sản , đã chẳng

lợi gì mà bên kia nó cười nó nói rằnẼ anh cải - cách ruộng đất ,

anh truất hữu ruộ78 đất của phe anh tôi snh đem chia cho

phê của tôi , tôi cấy tôi ăn nhưng chưa chắc gì tôi sẽ thay

dồi lập tờ 2 để theo anh . Chúng tôi xin lưu ý Ủy ban

Canh-nông điều đó .

Tôi cú g đồng ý với một số quý đồ g - iện tảng péu

những tiêu tiền chủ mà chúng ta vừa cấp phát ruộng đất

có thể là nhưng người có cảm tình với Cộng-sản , nhưng

không phải là tất cả , mà cho dù điều đó có thể xảy ra thì

chúng ta cũng không vì thế mà từ khước không сар

ruộng cho họ .

Xin cám ơn Quý vị .

(Vo tay )

Ô. NGUYEN-TRONG-NHO.

Theo chúng tôi , chừ 6g nào chúng ta chưa cấp ruộng cho

họ , chừng nào chúng ta chưa đem họ ra khỏi thành-phần đề

bị Cộng-sả! sách-động tức là thành-phần vỏ-sản, chừng nào

chúng ta birt -san - hóa họ , chừng nào chúng ta chưa biểu họ

trở thành một điền-chủ đề họ gắn bó cuộc đời họ . tương

lại của họ . Con cái của họ với mảnh đất mà họ có thì chúng

ta không bao giờ lỗi họ ra được khỏi sự sách động của Cộng

sån .

Chúng tôi xin phép được trình trước quý vị nứng nhận

xét của chúng tôi liền -quan đến công -trình cải -cách điền -da

của Quốc-hội này và của Chính-phủ kiện -Đứu.

Với tư-cách một Dânbiểu của pháp nhiệm và đặc biệt

là di uồng nhiệt bia- vực cho luật qu ti cày có ruộng ,

Chúng tôi thy cần phải nói rằng chúng tôi không chấp -nhận

bất cứ một điều rào đi ngược lại những tiêu-chua mà luật

này đã đề ra .

Chúng ta không có quyền từ thước họ và sẽ không

nhìn họ như những kẻ thù Eghịch mà chúng ta phải nhìn họ

như thành- Tần cần phải cảm-hóa . Tôi tin rằng mục đích của

luật Nkười Cày Có Ruộng đã đạt được khi chúng ta dů

Can-dam cấy ngay bằng khoán cho những kẻ không cócảm tình

với chúng ta bởi vì chúa ta đã thừa nhận cái quyền thiêng

liêng của họ là được sống trong mảnh đất mà họ đã đổ mồ .

hồi và nước mắt .Nếu nhìn nhận rằng luật Người cày có Ruộng số 3/70

có thể gây ra một số những sự xáo trộn thì không thể vì

những sự xáo trộn đó mà đi ngược lại vột tiến trì h mà tôi

tin rằng mọi người đều phải nhìa nhận là hữu ích dễ gây ra

ra những xáo trộn lớn lao hơn.

Ý-ng! ia cao-cá của luật Người Cây Có Ruộng mà Quốc

hội và chế độ này đã tạo ra cần phải được gìn giữ và chúng

tôi mong mớc sẽ không có một điều nào phát xuất từ Quốc

hội chúng là gây nên những hoang mang vô bờ bếa trong

lòn những nông-dân đã được chúng ta cấp phát ruộng đất .Thưa quý vị , nếu luật số 3770 có gây nên mộ xáo trộn

cho khoảng 5.0.1 } diện chủ thì đã làm cho 800, 00 người

chưa bao giờ là điền chủ được trở thành điền chủ.

Chúng ta có thể nào đặt ra đây những điều- kii n , những

nguyên -tắc đi ng'vợc lại những nguyên tắc mà cha ta đã

chấp nhận để tạo ra một tối hoang mang vô tận t ong lòng

những nông dân dã t ừa hưởng quyền lợi do luật Người Cay

Có Ruộng đưa đến hay không ?

Thưa quý vị , vào ngày thảo-luận luật • Người Cây Có

Ruộng tại đây , đã có một số quý vị đồng việt chúng tôi

trong pháp-nhiệm 1 nêu lên vấn đề nếu luật số 3/70 4 đời

vẻ gây nên một mối bất mãn trong số hơn một triệu quân-nhân

công-chức là những điều chủ đang có ruộng phải bỏ ruộng

vườn ra đi bởi vì không thể sống trong vùng bất an .

Tôi tha tết mo : 3 muốn tất cả quý động viện bây

khẳng- định điều đó để chúng ta sẽ không bao giờ phải-8ặp ,

phải nghe những lời nói đầy nghi ngờ của những nông-dâu

đã được chúng ! a cấp đất .

Nếu người Cộng- sản có thể ngày hôm nay cá , cho một

nối g dân vô-sản một miếng đất , viết cho họ một b g khoán

và ngày mai có về xé bằng khoán đó đi thì cháu ta không

bao Viờ là m như vậy , vì bằng- khoán mà chú 18 ta cấp3

cho họ sẽ là mãi mãi của họ .

Thưa quý vị , đó là lập luận , đó là lý luận , lý thuyết ,

nên chúng tôi không thể nào buộc quý vị phải tin vào những

tài liệu củ các cơ quan điền địa cung cấp cho chúng ta,

nhưng trực : ủy ban Canh nông trong Pháp nhiệm I và trong

pháp nhiệt này , các đồng viện và chúng tôi đã từng đặt

nhữna câu hỏi như vậy với các giới hữu trách về cải cách

điền dia , Lì được biết con số các điều chủ quán nhân và

công chức lại chi phối bởi luật • Người này có động : không

phải là I. 30.000 người , vì nếu là 1.000.000 người thì tại

tao chúng ta lại hy sinh 1.000.000 người quân nhân công

chức cao 8 10.000 điền chủ ? Không phải là 1.000.000.

1

Thưa quý vị , 800,000 nông dân đã gìn giữ miệng ruộng

của họ với tất cả sự yêu thương .

Tội tàng tăng con số 1.000.000 đó không bao giờ

nên nhắc tới nữa vì sự thật chỉ có 2.550 quân nhân công

chức là địa chỉ và đã bị truất hữu đất đai .

1

Chúng tôi được biết hiện nay có hằng ngàn cố n -bộ cải

cách điền địa âm thần làm việc trong các thôn xốp , trong cả

những vù bất an mà chúng ta chưa bao giờ đi tới , dề

mang ý- 9 % bia của luật Egười cày có Ruột , tới tận ông thôn

và đem đến cho những người nông dầa nghèonghèo khổ nhất

BỀ ứng bằng khoi va biến những nông dân và sản thì h những

Pgười hửu ta, thành những điền-chủ .

Thưa quý vị , chúng tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của

quý vị là chúng ta cần thúc đẩy Hành-pháp phải có một sự

Daug đó d - biệt đối với số 2.550 quân nhân và công chức

chánh-thức, đã bị truất hữu đất đai . Chúng tôi tin rằng điều

này sẽ đượ : các cơ quan điềa- địa cố gắng thực hiện và vé

phải thực hiện,Thưa quý vị , những điều chủ đó đã tìnhgiữ những bằng
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Chúng tôi tin rằng nếu như một vài vị đồng - việc có nối

Luật Người cay có Ruộng khi đem ra thi hành có những sơ

hở , chẳng hạn như việc cấp phát triển , trả tiền bồi thường ,

nhưng chúng tôi nghĩ rằng không thở vì các lý do đó mà buộc

mọi người phải nghĩ rằng Chương -tina • Ngrời cây có Ruộng ”

là một chương trình không hữu ích .

Đối với luật này chúng tôi có thể tận nói đó là một

cuộc cách-mạng tố địa ở trong đất nướ : của chúng ta. Nó

chiếm một ngân -khoin là 29.849.886.000 $ trong khi ngân.

tích của Bộ này là 29.78.362 $ .

Chúng tôi có dịp được thảo luận với những người cán

bố trí thức , với những kỹ sư , với những người chuyên viên

bằng tºy , hằng đêm phải đi làm việc cho chương- ình.

“ Người cày có Ruộng ? âm thầm không ai biết , thì chúng tôi

được những người xốc nhận rằng họ đã được dân chúng ở

thôn quê tiếp đón họ với tất cả sự quý mến .

Về mục này, có một số bạn đồng viện góp ý-kiến , nếu

sau đây , chúng tôi cũng xin trình by tỏ ràng hơn ý kiến mà

động viên Nguyên -not- Tân đã nu lên lúc bạn ấy. Đó là

việc thi lành luật • Người cày có ruộng” khiến cho một số

quan-nhân , công chức cũng như những trời có tinh- thần

Quốc-gia bị mất đt.m

2

Trước kia . khi luật Người cày có ruộng ” ra đời , chúng

tôi cũng giữ nhiệt -vụ Chủ -tịch ủy ban Canh- nồng. Tai diễn

dần này , chúng tôi đã cố duy trì lại một số xuất lưu- trí cho

những nông dân có đất , từ 5 đến một vài mẫu , tùy theo vùng.
Do đó, cùng với tiếng nói chê trách của một số quý

đồng-việp . chúng tôi nghĩ bằng chúng tôi có bổn phậa phải

nói lên một lời khen ngợi về những nỗ lực không ngừng của

những cán bộ âm thầm đó từ trung ương tới các địa phương

n xôi hẻo lánh dạng cố gắng làm một công việc , nếu không

muốn nói là vị đại thì cũng là một công việc thật đáng ca ngợi.

Nhưng khi đến qua Thượng - viện thì Thượngviện da bác

khớ: tất cả Trong-viện có nêu ý kiến và ở đây là một cuộc

cách ma" g thồ- địa cho đất nước , cần phải cân ruộng đất cho

tất cả những người trực cạnh trên những ruộng đất đó , còn

những ngrời bịtố hữu thì quốc gia sẻ trả tiền cho họ đề

họ làm vốn liếng anh sống , và trong tương lai, khi đất nước

của chúng ta hòa bình thì còn một số đất rất nhiều ở Co.

nguyền Trung- phần bay ở miền Tây Nam- phần sẽ được phân

cấp lại cho tất cả anh em quân nhân , công chức, nếu họ có

khả năng làm ruộng. Rất tiếc , khi dự -1ật đó trở về Hạ .

nghi - viện thì chúng ta không đủ túc tố dè bác bỏ quan-diêm

của Thượnz-viện .

( Vo tay)

6. CHỦ- TỊCH.

Trước khi trao lời cho ông Chủ-Tịch ủy ban canh-nông .

chúng tôi xin thưa với quý vị rằng chúng tôi vẫn biết trong

lác thảo -luận về Mụ : 24 thuộc Bộ Cái -cách tiền-địa , quý

vị có quyềa phốt -bều ý - kiến về một số chánh-sách của Bộ này

phụ trách .

Sau đó chúng tôi có tình bºy với Tổng thống về vấn

là không có giữ xuất ru trí thì Tổng thống có hứa với

chúng tôi rằng sẽ có biện pháp , và thật ra Tông-tbổng dã

có chỉ thị cho Nội các kiềm diem lại số quân nhân , công

chức bị chi phối bởi luật • Người cày C3 tuộng ” để xem

là bao nhiêu người,

Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin quý vị thông cảm là

chúng ta đang thảo luận về ngân sách, thành thử nếu chúng

ta đi sâu vào mục tiêu hay là phạm-vi áp- d ng của luật

NgườiCav có Rung thì chúng tôi e rằng chúng ta sẽ không

có đủ thì giờ đề thảo - luận mà chúng ta sẽ làm trở ngại cao

nghị- thnh chính thức ngày hôm nay .

Sau khi kiểm điểm , Bộ cải cách tiếp địa đã cho chúng

tôi biết con số chính xác là có hơn 22 ngàn quân nhân ,

công chức bị chi phối , và theo chỉ thị của chính phủ , thể

Bộ cải cách điền địa phải ưu tiên trả tiền cho các vị đó.

Có 2 đối với những công chức nào có đắt mà chưa bi

nông dân chiếm ca ah hết thì những người đó có quyền tru

tiên giữ lại ! 0 mẫu .

Vì vậy , chúng tôi xin quý vị vui lòng góp ý kiến vân

tắt về cánh sách của Bộ bày và để dành thì sẽ thảo luận

về mục tiêu chính hôm nay là Ngân -sách Quác gia và cụ thể

hợp là kinh phí của Mục 24 thuộc Bộ Cai-cách tiền-địa .

8.O, HUỲNH-VĂN-LẨU (Chi-tịch ủ , ban Cash

nông) . -

Chúng tôi ra đồng ý với bạn Nguyễn ngọc- Tân khi bạn

phồn nền tại sao đất của những người Quốc- gia lại đem cấp

cho nhu 8 người thân Cộng hay ở trong vùng Cộng sản .

Thưa quý vị , hiện giờ , khoáng-đại chúng ta đang thao

luận về ngân-sốch của Bộ Cải -cách điện-địa và Phát -triền

Nông-ngu-mụr . Với tư cách Chủ-tịch Ủy ban Chh -nồng Hạ

Nghị- viện, chúng tôi thấy có bổn phận trình bày quan điểm,

nhận xét cùng sự theo dõi của ủy - ban chúng tôi về phần Ngân

sách của Bộ này.

Về điều này chúng tôi muốn nói rằng trong một cuộc

cách mẹ “ g thồ địa của xứ sở , nhất là ở giai đoạn chúng ta

dang giả 8 co với Cộng sản , Cộng sản ở n dau thì họ phân

chia đã đại của đền chủ cho nông dân , đến khi quân đội

chúng ta giải phóa vùng đó thì dền cau lại trở về thâu

thuế làm khó làm đề nông dân .

Kính thưa Quý vị .

Xét tổng quát , ngậa -sách năm 1973 của Bộ Chi-cách

Điền- địa và Phát-triền Nông-PRE-Mục đứng vo hàng thứ

ba hay thứ tư trong Ngân-sách Quốc-gia , vì nó đã chiếm một

tỷ lệ hết sức lớn lao mà một phần quan trọng : đa ngân sách

lớn lao đó là ngân khoản dành cho việc thi -hành luật Người

cày có ruộng ” .

Thưa quý vị , chiến tranh này đã kéo dài gần 1/4 thể

ký . Tôi nghĩ rằp luật • Người cày có công ” ra đời là đã

thực hiện một cuộc cách mạng bằng cách chia đất cho tất cả

mọi ng ời Việt - ram , không phân biệt người quốc-gia , thân

cộng hạ ! cộng sản , miễa làm sao cho họ có một đời sống được

bảo đảra đề họ trở về sống lại với chúc ta .

Đó là một tương pháp tranh thủ nhân tâm mà theo
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chúng tôi thấy thi luật • người cày có ruộng đã đem lại

một kết quả rất tốt ,

ta 30 triệu Mỹ-kim để yểm trợ Luật Người Cay có Ruộng

trong việc bồi thường cho các địa chủ . Chúng tôi cũng đặt

câu hỏi lº những năm sau này người Mỹ còn giúp cho chúeg

ta nữa không ? thì ông Tổng trưởn; không trả lời dứt khoát

cho chúng tôi .

Kính thưa Quý bạn Đồng Viện,

Bây giờ , chú83 tôi xin đi ngay vào vấn đề ngân-sách

của Mục 24 .
Một lần nữa , về chương 702. chúng tôi yêu cầu quý

bạn đồng viên vui lòng chấp nhận cuân cấp cho Bộ bày tỏ

kinh phí theo đề nghị của ủy-ban Ngân-sách.

Về chương 70 , chúng tôi yu-cầu quý bạn đồng việt

chấp-thuận đề nghị của ủy ban ngân sách là cắt kinh - phí nơi-

điều vật liệu và dịch- vụ 5.000.000$ . và cát kinh-phí

8 000 000 $ dự- trù dề xây cất hội trường mới , vì chúng

tôi thấy quan-điểm của ủy-ban rất hữu lý.

VỀ Vịch phí của Chương 708 được dã - biệt dành cho

Kê-boạch Phát-tiền Kinh tế NẤng thôn thì trong năm 1972 ,

chương trình này dược Quốc hội chuẩn - cấp một số kinh phí

là 3.148.592.000 $ .

Còn những chương khác, của Mục này chúng tôi cũng

xin hoàn toàn đồng ý với ủy-ban . Vậy chúng tôi yêu-cầu quý

bạn đồng- việc ủng -lộ ý kiến của ủy ban ngân sách .

Chúp si muốn tha thu cùng quý bạn đồng -viên là

chương 72, về kinh-phí dành cho chương- trình “ Người

cày có ruộng ” là 24 849 886 090$ , chúng tôi yêu -cầu quý

bạn đồng- việc vui lòng chấp -nhận q an điểm của ủy -ban

ngất sách.

Khi duyệt - xít Nhân -sách của Chương này , chúng tôi

lấy là … bị hoãn vì chúng tôi thấy số tiền này cho đến cuối

năm vẫn không được ch ; tin kế tiều phụ chúng tôi được

các ống Tổng Giám đốc và Giám -đốc Bô Sở quan có trách.

nhiệm và số chi phí này cho biế: là số tiền đó tính đến cuối

tháng 11 đã chi tiêu 3 tỷ tức là 92 % tổng số dư chi , vì

trong thág 12 , số tiền còn lại sẽ chị bất để thực hiện 14

chương trình canh nông . 3 chương trình về chăn nuôi,

chương trình về ngư nghiệp .

+

Nhân dịp này , chún & tôi xin tình cùng quý đồng viện

việc dự trù cấp một triệu mẫu đất trong 3 năm cho nông

dân chia ra như sau :

Ngoài ra , còn dành một số kinh phí để phát triển thủy

nồng . tân trang tất cả những đê- điều đã có và tân-lập những

đ - điều mới để phát triển đời sống nông dân.

Năm thứ nhất , cấp được trên 200.000 mẫu , nghĩa là

viror qué ly.la da an-dinh . Kính thưa Quý bạn Đồng-viện .on

Năm t } ứ hai , cấp trên 400 000 mẫu.

Năm thứ ba , tức là năm 1973 , dự trù cấp cho hết số

mẫu còn lại để cho đủ số một triệu mẫu .

Vốn dè dặt , chúng tôi không tin tưởng được sự chi.

tiêu này có đúng mức hay không , cho nên chúng tôi từ nhiều

phái-đoàn đi miền Tây và miền Trung, cúm như chúng tôi

đã đích thân đến thăm tất cả những đê điều đã làm ở Nha

trang , đơn - vị của đồng- viện Trần -văn - Thung: Chúng tôi thấy

rằng công tác thủy- ông là một công-tác vô cùng tốt đẹp

а

Số tiền bồi thrờng trong ba năm qua mà Quốc hội đã

chuẩn cấp cho Bộ cải-cách điền -đa và phát-triề , nông- gư

mục đề mà trả lại cho các nông-dân , tính đến cuối năm

1972 , còn đi hơn 14 tỷ bạc . Số tiền này cộng với kinh-phí

24 tỷ mà bộ nấy đề nghị cho tài khóa 1973 là số tiền dành

đề hoàn thành việc cấp phát một triệu nấu đất theo chương

trình “ Người cày có ruộng ” .

Từ khi luật Người Cày Có Ruộng ” ra đời , có 80%

nông- dân ở miền Tây được thụhưởng luật này với tổng số

kinh phí dự chi trong 5 năm lên tới 180 tỷ bạc . Trái lại ở

miền Trung đất đai ít , rừng núi chiếm một diện tích rất cao ,

nếu chúng ta không đem chương -trình thủy tông áp dụng cho

miền Truz thì dân chúng ở miền Trung vốn đã rất nghèo này

kẻ nghèo khổ hơn.
Số nông dân dự trù được thụ hưởng là 800.000 người .

Với thiệu mẫu này nếu đem chia cho 800.00 nông-dâu

thì một nông dân được nấu tư.

Kính thưa Quý vị .

Nhớ g chương trình này lúc ban đầu chúng tôi tưởng

kết-quả vẻ không tốt đẹp nên chúng tôi đã đồng ý với ủy

ban Ngân -vách cắt 300.000.000 $ trong số 3 tỷ bạc dành cho

kế hoạch 5 năm phút triển , Nhưng , sau khi đi quan sát về,

chúng tôi thấy miền Trung cần phải có một số tiền đề yên

trợ các đê điều , mở rộng đất đai và phát tiềa đời sống của

các anh em nông dân ở nơi đây .

Chúng tôi thấy chương trình Người Cây Có R 0 R

là t : quốc - tích , đồng thời cũng là một cái nợ cn phải trả .

Bộ Cai -cách bền địa và Phát triển Nông Ngư Mục có làm

bản dự trù trình cho chúng tôi , theo đó với một triệu mẫu

đất bị truất hữu này , nếu chúng ta trả dứa cho đến củ thì

phải trả trong 8 năm với tổng số tiền là 181 tỷ bạc .

Đề kết luận , chúng tôi thiết tha yêu cầu quý bạn đồng

viện cũng như ông Chu -tich ủy-bin Ngân sách tái cấp ngành

khoản 3.000 0 % đà Bộ Cải cách điều địa thực hiện

Chương- tình phát - tiền thủy hồng và dễ dếu ở miền Trung

dề phát triển nền kinh tế nông nghiệp ở miề : Trung .

Về việc này , chúng tôi có đặt câu hỏi là đối với chương

tình Người Cy có Ruộng mà trước đây người Mỹ khuyến

khích và hứa gúp ta , vậy xin cho biết họ đã giúp cho chúng

ta được bao nhiêu ?

Để trả lời Bộ Cải-cách Điền - địa có cho chúng tôi biết

là cho đến ngày nay , cánh phủ Hoa -kỳ đã giúp cho chúng

Nếu ắt đi 300 triệu này thì tôi tin rằ g bộ Cái-cách

Điền - địa ề du di ngan-keoản dành cho chươ5 g trình gầy

đề yểm trợ cho các chương-trình khác , làm thiệt thòi cho

đa-số nông-dân ở các tỉnh miền Trung .
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Một lần nữa chúng tôi thiết tha yêu cầu ông Chủ-tich

ủy-ban Ngân-đích cũng như quý đồng-viện vìm trợ đề nghị

của chúng tôi xin tái cấp 300 triệu trong số 3 tỷ bạc da

phat -triền nông-nghiệp .

Song song với chính -sách “ Người Củy Có Ruộng .

còn có cột chính -sách khác được Chính- phụ đề ra là chính

sách hữu-sin-hóa quân -phân và công -chức.

Xin cám ơn Quý đồng việp .

Hai chính-sách này nếu được thihành một cách đúng

đặn thì kết -qui chắc-chắn sẽ tốt đẹp . và trong cuộc đấu .

tranh chính trị trực-diện với kẻ thù trong những ngày sắp

tới , chúng ta sẽ vững tin vì chúng ta chắc- chắn sẽ thu -phục

được nhân-tâm .
O. NGUYỄN-VĂN-KIM.0

Nói về bộ Cải-cách tiền-địa và Phát triển Nông-ngư"

Mục thì trước hết chúng tôi phải nhìn nhậa rằng đó là một

bộ quan-trọng vì đất nước chúng ta phần lớn sống nhờ vào

nông - nghiệp nên vấn-đề phát-trien lúa gạo cần phải được

chú trọng đến nhiều .

Thế nhưng Bộ Cảiệcách tiền-địa và Phát-triền Nông :

Ngư-Mục đã không phổi-hợp được một chức nào giữa hai

chánh-sách đó . Chính-phủ đã cho phép các tinh cấp cho

mối quan-nhân và công-chức 10 mẫu đất hoang thuộc công

sản quốc-gia dề làm tài -sản cho họ.

Chúng ta cũng đã nhiều lầa xem đến những kế hoạch

lâu dài của Bộ Cải -cách tiền- địa , đặc biệt là kế hoạch 5

năm .

Điều này , nằm trong chương-trình thần hoang lập Ap .

Cũng trong phạm-vi chương -trình này mà cách đây vài tháng

chúng tôi đã có dịp trực-tiếp can-thiện cho việc định - cư một

số dân nghèo ở Quảng- trị vào lánh nạp Long -Khánh và chúng

tôi được chứng-kiến tận mắt việc làm của Bộ Cái-cách điều

địa và Phát-triền Nông-Ngư-Mục:

Trong đó có dự trù những chương-trình phát -tiền

Bông- nghiệp để tiến tới tự túc tự cường cho đất nước

chúng ta.

Nhưng nếu đi vào lừag chi tiết của kế hoạca thì chúng ta

không thể tưởng tượng nỗi vì chương-trình năm 1973 không

có một sự tiếp nối nào đối với chương trình của năm 1972 .

Như quý vị đã biế • yếu-tố quan-trọng nhất trong chương

tình khẩn hoang lập Ấy là yếu tố đất đai . Khi Phú Quốc

vụ- Khanh Khân-loang Lập Áo muốn địa -cư một số đồng

bào nào thì việc đầu tiên là phải tìm ruột địa-điểm định-cư,

và việc tìm địa-diềm định-cư đó hoàn toàn lệ thuộc vào sự

chi-định đất-dai của Tinh-trưởng.Nói đến Bộ Chi-cách điền địa và phát-tiền Nông-ngu

Mục là chúng ta liên tưởng tới ch ánh -sách “ Ngrời cày có

Ruộng ” , một chánh-sách mà chúng ta phải công nhận rằng

khi ra đời nó đã làm cho tất cả mỗi người nông- dân đều

vui mừng.

Trong chương- trình Khân-loang Lập Áp có một nguyên

tắc , đó là nguyên-tắc tự-nguyện , không những tự -nguyện

khi khân-loang mà còn tự nguyện chọn địa đàm, miễn sao

địa-điềm định-cư đó phải thuộc công bản quốc-gia

Chún tôi không muốn đề cập đến nội dung của sắc-luật

đó để nhận xét xem có nhiều khiếm khuyết hay không , mà

ở đây có ng tôi chỉ muốn nói đến vấn đề thi hành chính

cách này

Chúng tôi có đi nhiều tinh chúng tôi đã có tiếp

xúc với rất nhiều giới , trong đó có giới điền-chủ củy như

giới tí-điều .

Thế nhưng khi đồng-bào Tinh Quảng-trị chúng tôi,

những người nghèo nhất trong dân-tộc Việt-nam khốn khổ

nầy đã tìm được miếng đất có thể coi là đất tốt , có nước.

vì là công-sản quốc-gia , đó là vùng đất Dầu dây, đồng bào

làm đơn lên Phủ Quốc-vụ-Khanh Khân-hoang Lập Áp thì

được ông Tinh -trưởng Long - Khánh trả lời rằng đất đó đã

được chuẩn bị cấp cho quân-whân , công chức tồi .

Chúng tôi được biết ở tại một Ty Điền-địa có một sự

tổ-chức trái ngược với nguyên-tắc căn-bản của hành-chánh,

ví dụ như Các-sự thì cho làm Trưởng-ty trong khi Kỷ-sư thì

lại làm Phụ-Tá. Sở dĩ có tình -trạng đó vì có than-nhúng

trong chính-sách “ Người Cày Có Ruộng .

Chúng tôi đã phải yêu -cầu Phú Quốc-vụ-Khanh hỏi

Bộ Cii -cá h bền -đa và Phát-triềa Nông-Ngư-Mục xem

đất đó có còn thuộc Cộng-sản quốc gia bay di cấp cho quân

nhân , công-chức rồi , nhưng chờ hơn một tháng mà Bộ Cải

cách tiền - da và Phát triển Nông Ngư Mục vẫn không

trả lời .

Tại sao một vị Kỷ-sư lại làm Phụ Tá cho một Cán-sự ?

Chúng tôi không nghĩ rằng người Cát- sự có kiến-thức chuyên

tha hơn hoặc có đầy đủ khảnăng về hành chánh hơn một

vị Kỷ-sư, mà chúng tôi nghĩ rằng vị Kỹ sư là người trẻ

tuổi, chắc chắn không thể nào tham nhũng được như cấp

trên của họ đòi hỏi .

Nóng ruột trước tình trạng khốn khổ của đồng bào

Quảng trị , chúng tôi đã đích thân sang tận Tồng Nha Điền

địa để hỏi về tình trạng đất ở Dầu-dây bầu trả lời cho dân

chúng Quảng trị , thì chính Tông Nhi tiền đa đã trả lời

với chúng tôi là họ không thế nào nắm vững tình trạng đất

đại , mà tình trạng đất đai chi do các Ty Điều địa địa

phương biết rõ hơn hết . Sau đó , chúng tôi đã lên Ty Điều

địa Long- Khánh đề hỏi thì tại đây , Ty Điềa đa cũng trả

lời một cách mập mờ.

Thế nên, qua những lời tố cáo của các điền - chủ khi

nhận tiền truất-hữu, hoặc qua những lời tố cáo của tế -điện

khi nhận được chứng khoán, chúng ta thấy rằng tại các T

Điện - địa có thamnhũng, và chính cái tổ chức hành- chánh

trái ngược như nói trên là một điều minh-chứng sự nhúng

lam ay.

Thưa Quý bạn đồng-viện .

Trở về ngân sách Bộ Cải -cách Điềa-địa và Phát -triền

Nông- Ngư Mục, chúng tôi xin có những nhận xét sau đây

Chúng tôi nghĩ rằng trong việc thi hành chính-sách hữu

sản hóa quán -nhân , công-chức, không phải chỉ có các viên

Tinh-trưởng ch ; u trách nhiệm mà chính bộ Cải -cách điền địa

2
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cách khoahọc và hữu dụng .và Phát-trick Nông -Ngư - Mục cùng một phần nào chịu trách

nhiệm tron: vấn-đề thi -hành đúng hay sai chính- Ách nầy .

Mặt khác , hắn quý đồng viện ở các địa phương, đặc

biệt là ở những Tình C10-nguyên và ở nhứ03 Tinh thuộc

vùng III cũng biết rõ về việc nói rằng mối quan -nhân , công

chức được cấp-phát 10 mẫu đất , nhưng thử hỏi vị số quân

nhân , Công-chức thực sự được cấp phát là bao nhiêu người ?

Hiện nay . gỗ da bị khai thác một cách bừa bãi nồi như

rừg thông ở Đà lạt chẳng hạn , có một vài địa-điều đặc

biệt mà chúng tôi thấy những nhà khai-thic đã vượt hẳn

những chi tiêu mà Bộ cho phép . Với di khai-thác gỗ như

thế này thì không bao năm nữa , chính nước Việt-nam có

tiếng nhiều từ 18 cũng phải nhập - cảng gỗ .

Chúng tôi đã đi thăm nhiều trại định-cư của dân Miền

Trong di-tản vào đây, chúng tôi thấy ngay trên con đường

đi đến trại định - cư có hàng ngàn mẫu đất dọc theo Quốc- lộ

bị bỏ hoang .

Điểm thư ba là chúng tôi yêu cầu khuyến cáo BỊ Cải - các

Điều- dọa và Phát triển Nông Ngr- mục xem xét lại kế -hoạch

phát-triền 5 năm và làm thế nào cho mối năm phải có một

sự tiếp nối dè dù cho có chiều-tranh tàn phá những kế hoạch

đó đi nữa thì trên kế hoạch ấy cũng có những sự tiếp nối ,

còn hơn là tùy mỗi năm đưa ra một kế hoạch mới đề tồi

xin ngân sách mới, chắc chắn sẽ không mang lại một kết - qui

nào .

Hỏi thăm ra thì được biết số đít đai đó đã được cấp

cho những người có thể- lực hoặc là chính Tinh- trưởng địa.

phương đã lấy danh-sách của quân lính trong Trung - đại công

vụ đề cấp đất cho họ rồi nhường lại cho mình mà chính

những chiếa -ai bị mượn tên và mượn thẻ kiểm-tra dề được

cấp đút cũng không hề hay biết gì cả .

6. PHẠM DUY-TUỆ.

Nhận thấy chương -trình nghị-sự còn dài và phần thảo

luận về Bộ Cái- cá ch Điềa -đa cũng đã tạm đủ , chúng tôi ,

nhân danh Khối Cộng hòa , xin ông Chủ-tich vui lòng cho

Áp- dụng điều 1 3 Nội -quy là ngưng thảo- luận đề biểu-quyốt .

6. CHỦ-TICH. -

Còn về Chương -trình Phát-tiền Nông-thôn 5 năm thì

căn-cứ vào ngân sách năm 1973 , chúng tôi thấy Bị Cải- cách

Điền-địa và Phát triển Nông-Ngư-Mục phác họa một kẻ

hoạch thật là sít sao , nhưng nếu chúng ta nghiên cứu kỹ lại

kế hoạch năm 1972, thì chúng tôi thấy giữa năm 1972 và

1973 không có một sự lien -tục nào da sại là một kế-hoạch

lâu dài , đặc-biệt là về nông-nghiệp mà kế-hoạch năm nầy

không tiếp nối kế hoạch năm trước thì chứng tỏ rằng Bộ Cải

cách Điển -đu quả thật không có một kế hoạch nào cả , đó là

chúng tôi chưa nói đến một vài điều bº-bối trong việc điều

hành đưa đến những lạm mà chắc chắn ai ai cũng đều biết

rẻ , nhứt là trong ngành thủy- lâm .

Kính thưa Quý đồng- viện ,

Đại-diện Khối Cộng-Hòa , đã yêu cầu Chủ-toa-đoàn đặt

vấn-đề tiếa -quyết là ngưng thảo luận và biểu quyết. Chúa

tôi xin đưa dê-nghị ta đề khoáng- đại quyết -định ,

Cho nên, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Ủy ban Ngân

tích về sự cắt xén kinh- phí Bộ nầy và chúng tôi xin đề - nghị

khoáng-đại thuyền-cao Bộ Cải -cách tiền-đa 3 điểm sau đây:

Quý đồng việc vào chấp thuận ngưng thảo luận đã biết

quyết , xin giơ tay .

Điện thứ nhất là về sự điều hành . -

74 vị chấp thuận

Yêu - cầu Bộ Chi-cách tiền-địa tổ- chức lại hệ thống cánh

bộ của mình , đừng bao giờ đề Cán-sự làm Trưởng-ty và Ký

sư làm Phụ-tá đề tồi ở tại các Ty Địa phương không có

BỊ Lợi- tác chặc-chẽ và không có ngột sự thống - nhất trong

CÔay việc làm . Đặc biệt nhất là tại Văn phòng Bộ-trưởng,

yêu cầu xem xét lại vấn-đề nhân-sự .

Như vậy , chúng tôi tuyên bố chấm dứt phần thảo -luận

và xin trao lời cho ủy-ban đúc-kết đề khoáng- đại bieu-quyết.

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy-baa Ngân-sách và

Tài-chánh ) . --
Chúng tôi đã thấy tận mắt và được những nhân -viên

trong Bộ Cải cách tiền-địa cho biết là đa số các viên

chức trong Văn- phòng Bộ-trưởng chi đi chơi hoặc lo việc

riêng cho Ông Bộ trưởng chớ không làm công việc nào khác

cả , trong khi đó , Bộ đã thâu-dụng một số nhân viên quá lớn .

d

Chúng tôi xin phép Ống Chủ- tịch và quý vị đồng việt

cho chúng tôi một vài phút dộ trình by những sự kiện mà

ủy ban chúng tỒI dặt ra với Bộ cải -cách điền -địa trong phiên

họp thảo luận về ngân sách của ủy-ban mà đa số quý vị

không có hiện diện ngày hôm đó, để giải tỏa phần nào những

thắc-mắc của quý vị đồaº việc ngày hôm nay nêu ra tại đây .
Điểm thứ hai là chúng tôi xin đề nghị khuyến- cáo Bộ

Cải-cách Điềa-dua về vấn đề tham nhũng, đặc biệt là ở ngành

thủy-lam

Sau đây là những điều chúng tôi được biết qu sự trả

lời của chính ông Tồng-trưởng cải-cách điền- địa .
Hiện nay , dân chúng bỏ tiền ra mua một mét khối gỗ

phải chịu thêm 500 $ cho Tinh-trưở g địa phương và 500 $

cho Nhu Thuỷ- lâm . Chúng tôi đoán chắc với quý vị rằng

nếu quý vị đến bất cứ một nơi bán sổ nào ở Đô-thành cũng

đều được họ giải- thích tại sao giá gỗ cao quá đáng như vậy .

Về vấn- đề cán sự làm Trưởng-ty điền- địa tại các địa

phương mà bạn đồng viện Nguyễn-văn- Kim đã nấu lên thì

trong buổi điều trần của Bộ cải-cách điều -địa phiên họp ủy

ban chính ông Tồng-trưởng Cải cách Điềa- địa đã giải thích

rằng sở di trong năm 1972 có một số Ty phải để các cán

sự làm Trưởng -ty chưa có đủ .

Cũng về thủy-lâm , chúng tôi thấy rằng Bộ Cải-cách tiền

đị, da không có một kế hoạch nào khi di khai -thác gỗ một
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Trong những tháng đầu năm 1973 , tất cả các chức

vụ Trưởng-ty đền- d a trên toàn quốc tế do các Ký-sự đam

nhiệm , không còn tình-trạng cán-ự làm Trưởng-ty nữa .

Những người này không bao giờ được hưởng một ân

huệ nào vì họ không có quyền gì cả , chỉ có một thiếu số lợi

dụng chức vụ điều khiển ở tại các cơ quan địa phương mới

lạm dụng được, chớ nói rằng có sự tham nhũng đồng đều

tại cơ quan Cải-cách điền địa là một điều oan ức cho di tố

cán bộ đã ngày đêm lo công việc này mà không được xưởnt

một quyền lợi nhỏ nhoi nào .

Về diện các cỒvg điều thuộc quyền sở hữu của các xá

bị truất hữu theo luật • Người cày có ruộng đề cấp phát

cho những người trực canh , hiện cảnh , thực ra đây là một

sự thiếu sót trong các văn kiện cần thiết để thi hành luật

• Người cày có ruộng ? luật đã không quy-định đầy đủ vấn

đề trả tiền truất -Đứu cho xã và không quy định rằng xã có

tư cách phối-nhận được quyền sở hữu hay không .

Chỉ có một thiếu số có thể có mà thôi . Chúng tôi nếu

vấn đề nầy ra đề xin hỏi phải chăng là do sự thiếu tiền

soát của cơ quan Trung ương vì sự kiêm nhiệm quá nhiều

Bộ của ông Tổng trưởng cải cách điều địa hay không ?

Vì Bộ cải-cách điền-dja không di-cập đến nền xã

không được trả tiền bồi thường , thành ra các xá mất một

tố công nho rất đáng kể . Do đó , việc bồi thường những

côg đi , công thì bị truất hữu còn phải được giải quyết,

nghĩa là cần phải có một-văn- kiện lập-pháp đề án-định rõ

trường - hợp này:

Vấn đề này đã được ông đồng trưởng cải cách dièn

địa ghi nhận và hứa sẻ để trình Nội các đề xin cứu xét lại

vấn đề về cho việc điều hành của Bộ cải cách điều địa

được bữu hiệu hơn và dề chấm dứt những sơ sót , chim

đứt những tình trạng bê bối tham nhũng của một thieu số

nhan-viên .

Đối với những dắt của đình , chùa , nhà thờ, chúng tôi

xin thưa với quý vị là trong luật “ Người cày có ruộng dã

có những điều khoản riêng biệt nói rằng đất của những

pháp -nhân có lợi ích cô g-cộng và những cơ quan đoàn-thề

về tôn -giáo không thuộc phạm vi áp - dụng của luật “ Người

cày có ruộng .

Chúng tôi xin nói nó là một thiếu số chó không phải tất

cả nhân viên của bộ Cái -cách điềa- đị , vì đại đa số phận

viên Bộ Chi -cách tiền -địa là những người thật sự phục vụ

và tận tâm làm việc không có một ý nghi vụ lợi gì cả và

việc đó bạn đồng-viện Nguyễa-trong-Nho đã có dịp ng lên

trước diển - dàn lầy .

Như thế , tiền thực-tế , đất đai nhà thờ, chùa có những

bằng cớ đích xác sẽ không bị truất hữu dề cấp phát cho

những người hiện canh .

Trở về phần ngân sách , chúng tôi xin thưa quý vị là ở

Chương 701 , nơi điều 3 và điều 7 về vật liệu , dịch vụ điều

hành và xây cất trụ sở , một phòng hội tại Trung -ường bộ

Cải-cách tiền- địa , tất cả quý vị đều đồng ý với đề nghị

của ủy-ban Ghúng tôi là xin cắt giảm 13 triệu .
.

Riêng đối với Chương 708, sở dĩ ủy ban Ngân” ích da

đề nghị cắt bỏ một số tiền 300 triệu là vì do lời yêu cầu

của ông Chủ-tịch ủy-ban Canh-nông.

Đối với việc tham nhũng mà một số quý dồn 8-viện đã

đều lên trước đây trong khi thi -hành luật Người cày có

ruộng , trước sự chi tiêu hằng năm lên đến 20, 30 tỷ bạc

để rồi bồi toàn cho các điều chủ truất bức theo luật Người

cây có ruộng” , ủy - ban chúng tôi có hỏi là số tiền có bị thất

thoát hay không ? Thất thoát về hai phương diện : thất

thoát cho Chính-phủ trong số tiền , và thất thoát cho những

người đáng lẽ được hưởng .

Ở đây chút 8 tôi muốn nói thất thoát cho Chính-phủ có

bgbia là những ruộng xấu nhưng với sự thông đồng của một

số viên-chức điền - dọa nên đã được nâng lên hàng những

ruộng tốt để được lấy vềa truất - hữu theo ruộng tốt . Số tiền

sai biệt được chia cho nhau giữa những chủ-điền thu

hưởng và những viên-chức có quyền ấn định những tiêu

chuẩn bồi hoà n .

Chính ông Chủ-tịch ủy-ban Canh-nông di cho chúng

tôi biết rõ ràng những dữ kiện và sinh hoạt của cơ quan này

chớ thật sự ủy ban chúng tôi không có đủ những dữ - kiện

căn -thiết để biết có những kinh phí nào dã thi hành trong

những năm qua đối với những chương- trình phát triển Nông

như mạc.

Ve s” thất thoát ở phía người thụ hưởng số tiền bồi

hoàn thì vì có một thiếu số người có quyền hành ở tại

nhưng Ty Điền - đa đã cố tình chº sợi tóc ra làm tư , nay dài

giấy tờ nầy , mai dòi hỏi giấy tờ kia dê bó buộc người được

bồi hoàn phải cho họ một số tiền nào đó như 5 hay 10 %

chẳng hạn trên tổng số tiền lành dược ở Bộ Cải- cách điều

địa thì họ mới chịu làm thủ tục đề dược lãnh mau chóng .

Ông Chủ tịch Ủy ban Canh- Ống đã đề nghị cắt xén-

một số tiền khoảng là 10 %, trên tổng số 3 tỷ , nhưng ngày

hôm nay , trước sự đề nghị của một số đống quý bạn đồng

viện , và nhất là sự đề nghị trái lại của ông Chủ-tich ty-ban

Canh-nông là xin tái lập kinh phí 300 triệu bạc tại điều 1

của chương 708 , Ủy ban Ngan- sách chúng tôi xin thoả thuận

tu chính đó và xin tu chính tại điều 1 Chương 708 ,, thay

và đề nghị 2.700.000 0 00 $ , chúng tôi xin tái lập kinh phí

đầy đủ là 3.000.000.000$.

Chúng tôi xin nêu lên một trường hợp diện hình do

ông Hồng-trưởng Tư-pháp dã nêu lên trước ủy ban chúng

tôi là chính vợ của ông Tồng-trưởng Tư pháp đã bị phân

viên điền địa làm tiền như thế .

Như vậy , kinh phí của Mục 24 thuộc bộ Cải-cách điều

địa và phát-triền Nông Ngư-mạc gồm chương, sau khi

tu -chính còn lại số kinh phí là 29.705.362.000$ .

Chúng tôi kính xin khoáng đại Hạ Nghi-viện vui lòng

chấp thuận đề nghị của ủy ban chúng liên quan đến mục

24.

Đối với việc nhúng lạm nầy , chúng tôi được ông Tổng

trưởng Cal-cách Điền -da giải thích rằng việc này cũng có

thể có được, nhưng chúng ta phải ghi nhận công lao của da

Bố thắng phấn viên điều địa , những người phải đi tới da

thương làm những thủ tục cần thiết để cho các sở hữu chủ

dược lãnh tiền bồi hoàn,

O. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy-ban sau khi tu-chinh
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theo đề- nghị của ông Chủ-tịch ủy-ban Canh-tông và một số

đồng - việc khác để cho Việt kiều-quyết .

Bây giờ, chúng tôi xin trao lời cho ủy-ban đê tiếp

trình Mục 25.

Quý đồng viện nào chấp thuận kinh phí 29.705.362.000 $

dành cho Mục 24, xin giơ tay :

6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy-ban Ngân sách
Thi-chánh).

Chúng tôi xin trình bày về đề nghị của ủy ban chúng

tôi liên quan tới kinh phí của mụ: 25 : Bộ Phát -trien Nough
thôn.73 vị chấp -thuận

Kinh- phí của Bộ Phát-tiền Nông -thôn được chia ra
Dhur sau :

Như vậy , Mục 24 được khoáng-đại chấp thuận thông

qua. Chương 751 : Văn phòng bộ. Kinh-phí đề nghị là

130.042.000 $ so với tinh-phí đã được biểu quyết trong năm

1972 là 122,689,00 $.Chúng tôi kính mời thuyết trình viên .

Ô, TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết-trình-viên). Chương 752 : Nh. Cán -bộ Phát-tuiển Nông-thon.

Kinh phí du ợc dề- ghi là 257.142.000 $ so với kinh-phí

được biểu quyết chap- thuận trong năm 1972 là 460.643.000$.Ủy-ban chúng tôi có nhận được hai khuyếa - cáo : một

của đồng viên Nguyễn Tấn- Phướcvà một của đồng viện Nguyễn

ăn-Kim. Chương 755 : Trung tâm Huấn- luyện Của bộ Quốc- gia

Vũnx-tàu.- Kinh-phí đề nghị là 379.000.000$ so với

kinh -phí được chấp thuận trong năm 1972

518.580.000$

Nội-dung của hai bia khuyễn- cáo không khác nhau bao

nhiều . Cho nên sau khi thông-cảm với hai đồng - viện , chúng

tôi xin đúc kết thành một khuyến-cáo như sau :

Khuyến cáo đối với bộ Cii -cách tiền- đa và Phát -tiện

Nông -ngu - Mục :

Ủy ban chúng tôi nhận thấy dự trù Ngân-sách của bé

Phát-tiền Nông thôn năm 1973 to với kinh phí năm 1972

có một sự tiết giảm rõ-rệt nên chúng tôi xin khoáng đại Hi

Nabi-viện chấp- thuận giữ nguyên nhân khoản dự -trù cho Mục

25 là 766.184,000$.

1 ) Thực-tài nghiêm- chinh luật Người cày có Ruộng” .

2 ) Hành-pháp phải thanh lọc hàng gũ nhân- viên từ

Trung-tơng đến địa -phương, trừng -phạt nặng nề các phần

từ thiệu lam- chính.

Riêng về chương 755 , ủy-ban chúng tôi xin đề nghị quý

vị chấp thuận cho vì Trung-tâm Huấn-luyện Cán - bộ Quốc

gia Vung-tàu là một Trung-tam được xây cất với vật liệu

thẹ . Sau 5 , 6 Lắm sử- dụng , cơ-sở , nhà cửa dị hư nát tát

nhiều .

3) Quản-trị đúng-đắn tài -nguyên quốc-gia dề bảo toàn

lâm - ản, ngư-ản và Điền-địa .
Có rất nhiều vị đã có dịp tiếng Trung-tâm lý và đã

thấy tình trạng đó .
4) Kiếm-toột kế hoạch 5 năm phát-tiền nông, ngư , mục

dề có một kế hoạch liên tục và hữu ích đáp ứng đúng-

nhu cầu quốc gia từ năm này qua năm khác .
Do đó chúng tôi đề nghị quý -vị chấp thuận một biệt lệ .

cấp số tiền 18.000.000 $ nầy de tu bổ và đề xây cất lại khi

cửa cho Trung -Tâm Huấn luyện Cán-bộ Quốc- gia Vũng tàu.

O. CHỦ-TỊCH.
1

Thuyết-tinh- viên vừa trình đọc bản khuyến -cáo dục-kết

từ hai đề-nghi của hai đồng-viện Nguyễn-tae-Phước và

Nguyễn-văn-Kim .

Chúng tôi xin nhắc lại đây là một biệt lệ mà ủy-ban

chúng tôi đề nghị cấp cho Trusg-tâm Huấn-luyện Cán-bộ

Quốc- gia Vũng-tàu về tấn công-tác.

Chúng tôi xin đặt câu hỏi như sau dề quý đồng- viện

quyőr-djob ,

O, CHỦ-TỊCH.

Quý công việc nào có ý kiến về Mục 25, chúng tôi kính

mời lên diễn-dàn .

Quý dồng- viện nào chấp-thuận bản khuyến cáo mà thuyết

trình-viên vừa trình đọc, xin giơ tay . Nếu không đồng viện nào có ý-kiến trái Rược, chúng

tôi đề nghị khoáng-đại thông qua đề nghị của Ủy ban

Quý Hồng- việu nào chấp thuận kinh phí dành cho Mạc

25 là 766.184.000, xin giơ tay.
69 vị chấp thuận

71 vị chấp-thuận

Như vậy , bản khuyếncáo đối với Bộ Cải-cách tiền

địa đã được khoáng đạt chấp-thuập thông qua .
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Như vậy , Mục 25 đã được khoáng- đại chấp-thuận

thông qua .

Tổng kết , về Bộ Công-chánh , ủy-ban chúng tôi đề-nghi

cắt giảm 10. 356.000 $. Như vậy kinh-phí , còn lại của Bộ

Công-chánh , chúng tôi đề-nghi là 5.89.644,000 $.

Chú tôi xin mời ủy ban tiếp -tục Mục 26.

Chúng tôi xin trình trước khoáng-đại .

6. NGUYỄN-NGỌC-LIÊN (Thuyết-trình-viên).
Ô. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi xin sang Mục 26 : Bộ Công-chánh.

Kinh-phí dự-trù cho tài -khóa 1973 của Bộ Công -chánh

là 5.100.000.000$, chia ra như sau :

Quý vị nào có ý kiến về Mục 26, xin mời lên diễn đàn

Nếu không đồng việu nào có ý- kiến , chúng tôi đề-nghị quý

vị thông qua đề-nghị của ủy - ban.

Chương 741 : Văn-phòng Bộ và Cơ quan Trung- tơng.

Kinh - phí dự trù là 2.227.778.000$. Ủy-ban chúng tôi đều
nghị khoắng - đại giữ y.

Quý vị nào đồng ý chấp thuận kinh-phí dành cho Mục

26 là 5.089.644.000$ , xin giơ tay :

Chương 740 : Chượtg-trình Cầu Mỹ thuật : Ghi nhớ.

71 vị chấp-thuận

Chương 72 : Nha Tổng Giám-đốc Kiều- lộ.– Nơi

điều 7 , có một số kinh-phí dựruù là 1.115.700.000$ đề bồi

thường giải tỏa , canh tân kiều-lộ . tu -bồ nhà cửa , đường sá ,

cầu-phà, vật dụng. Như vậy Mạc 26 được khoáng-dại chấp thuận thôn qua.

Chúng tôi xin trao lời cho ủy ban tiếp trình về Mục 27.Tuy nhiên đồng viện Ngô-Xuân-Thu, Chủ-tịch ủy - ban

Lao- động đã yêu-cầu ủy-bay chúng tôi ghi thêm vào điều 7

một ngân -khoản là 60.000 000 $ đề sửa chữa quốc- lộ 16 bit

tại Pleiku. Nhưng theo ủy -ban , nếu muốn ghi thêm vào ngân

tách một ngân-khoản dự-chi nữa , phải đề nghị một phần dự

thu tương đương .

. NGUYỄN-NGOC-LIÊN ( Thuyết-trinh-viên).

Chúa: tôi xin tang Mục 27 ; Bộ Giao-thông Bưu-điện .

Kinh-phí dự-trù cho Bộ Giaothông Bưu-diện trong

niên khóa 1973 là 3.800.000.00 $ chia ra như sau :Vì vậy , ủy ban quyết-định giữ nguyên kinh phí ở Chương

742 là 2.30 0.000.000 $ , với điều kiện đồng Nha Kiều-lộ

phải hạn chế phần nào những chi phí nơi điều 7 để dành đủ

60.000.000 $ hầu tu sửa Quốc- lộ 16 Bio Pleiku theo đề- nghị

của đồng viện Chủ tịch ủy-ban Lao -dộng Ngô-xuan-Thu .

Chương 750 : Văn phòng Bộ và Cơ-quan Trung-ương.

Kinh-phí dự-tuù là 43 1,000,000 $. Ủy- ban cháo ¥ tôi

xin đề - hị không thay đổi

Chương 744 : Nha Can-cứ Hàng không.

Chương 743 : Nha Hàng-không Dân-sự
Nơi điều 3, ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 4.509.000$

kinh phí dự-tù đà tu bổ và duy trì hạ tầng cơ sở tại các

phi trường , vì ủy- ban xét thấy sự dự trù này quá mức 10 với

thực tế . Như vậy , tổng lồ kinh khí còn lại của Chương 744

là 174.491.000$.

Ủy-ban chúng tôi đề-nghị cắt 30.000.000$ ở đầu 3

vì dự-trù chi-phí vật- liệu và dịch-vụ quá cao .

Chương 748 : Tông Nha Kiến-thiết.

Ủy-ban chúng tôi cũng xin đề- nghị cắt thêm

10.000.000 $ ở điều 7 vì nhận thấy các công tác và đại tu

bồ không cần thiết trong giai- đoạn đất nước hiện tại . Như

vậy , tổng số kinh-phí mà Ủy-ban chúng tôi cắt ở chương

743 là 40.000.000 $10, do đó kinh-phí Ủy -ban chúng tôi

đề nghị giữ lại là 298.140.000$.

.Ủy-ban chúng tôi đề nghị khoáng đạt chấp thuận giữ y

kinh phí được dự trù là 144.500.000 $ .

Chương 671 : Ủy-ban Quốc-gia Sông Cửu-long

Ủy- ban chúng tôi đề nghị thoáng đạt chấp thuận giữ y

kinh phí dự trù là 38.000.000 $.

Chương 745 : Nha Khí-tượng. Ủy ban chúng

tôi đề -nghị cắt giảm 40 triệu ở điều 3 vì xét thấy, dự tăng

chi-phí vật dụng và dịch-vụ quá mức. Ngoài ra , Ủy-ban cắt

giảm thêm 4 triệu ở điều 7 về tấn công-tác và đại tu-bồ.

Như thế, tồn g số kinh - phí mà Ủy -ban chúng tôi đề- nghi ở

Chương này là 103.139.000$.

Chương 672 : Nha Cấp-thủy –

Ủy-ban chúng tôi đề nghị cắt nơi điều 3 một agan-khoản
là 5.847.000 $ vì nhận thấy sự dự tăng chịu phí về vật liệu

và dịch-vụ điều hành quá mức

Chương 746 : Nhà Thủy-vận.- Ủy ban chúng tôi

đề-nghị khoáng-đại giữ y ngân-khoản 499,145.000$00 như

đã dự-trù.

Chương 673 : Ủy ban Quốc-gia Thủy-tính

Ủy-ban chúng tôi đề-Bghị khoáng-đại chấp thuận giữ y

ogán-khoản 25.722.000$ .

Chương 747 : Tồng Nha Bưu-điện- Ủy ban chúng

tôi đề nghị cắt 73.8000.00$ ở điều 8 dùng để trả tiền lời

cho số nợ 401.000.000 $ mà Tông Nha Bưu- điện vay của
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dồn viện biểu quyết chấp thuận toàn bộ kinh phí dự trù của

Mục 28 là 3.988.000.000 $ .

Bộ Tài-chánh . Đây là biện-pháp chế-tài của Ủy-ban đối

với việc làm phi-lý của Bộ Tàichính khi cho cơ-quan của

Chánh-phủ vay mà lại lấy tiền lời .

Như thế , tổng số tinh -phí Ủyban chúng tôi đề nghị

giữ lại ở Chương 747 là 2.202.488.000 $ .

6. CHỦTỊCH.0

Quý đồng viện nào có ý kiến về Mục 28 , chúng tôi tính

mời lên diễn đàn .

Chương 749 : Nha Lộ-vận – Ủy-ban chúng tôi đề -nghị

khoáng- đại giử y ngân-khoản đã dự-trù là 108.324,000$ . 6. VƯƠNGSƠN -THÔNG.

Tổng kết , ngân-sách của Bộ Gi8 o-thông và Bưu-điện ,

sau khi Ủy- ban chúng tôi cắt giảm 157.800,000$ , còn lại

3.642.200.00 $ . Chúng tôi xin khoáng-đại chấp-thuận .

Nói đến Bộ Y- tế , chúng tôi lấy làm đau lòng và tinh của

chúng tôi là một tinh ở xa xôi , hẻo lánh , đồng bào của chúng

tôi đau gần chết không có được một viên thuốc uống. Như

thể thử hỏi Bộ Y-tế có xứng đáng là một cơ • quan lo lắng

sức khỏe cho dân không ?
O. CHŮ- TICH.

Kính thưa ông Chủ-tich,
Quý đồng viện nào có ý-kiến về Mục 27, chúng tôi

xin mời lên diễn -dan .

Tại bảo sanh viện , sản phụ sau khi anh đẻ cần rượu đà

Uống gọi là rượu bổ cho người anh thì không có vì bác sĩ

dã âm thầm đem đi bán .

Nếu không đồng viện nào có ý kiến, chúng tôi đề nghị

khoáng đại biểu quyết thông qua Mục 27 .

Quý đồng viện nào chấp-nhuận kinh phí 3.642,200,000$

dành cho Mục 27 , xin giơ tay.

(V. tay)

67 Vị chấp thuận

Kính thưa Quý vị ,

Như vậy Mục 27 đã được khoáng đạt chấp thuận thônữ

qua .

Làm sao không nói được khi đồng bào của chúng tôi ở

Cao nguyên , đa số là đồng bào Thượng sống trong từng nói

cần nhiều thuốc men , thế mà y-tá không đi sâu vào tận làng

xóm đề phát thuốc . Như vậy thử hỏi đồng bào có vốn được

hay không ?O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-viên).

Chúng tôi xin sang Mục 28, Bộ Y tế.

Tổng có kinh phí dự trù cf o tài khóa 1973 của Bộ Y.

tế là 3.988.000.000 $ được phân p} ối ở các Chương sau đây :
( vỗ tay)

ChợpR 621 : Văn- phòng Tổng- trưởng và các Nha ,

sở trực thuộc : 186,200,000 $ ; Kí h thưa Quý vị .

Chương 622 , Nha Tiếp-vận 91.300,000$ ;

Chương 623. Các Bình- viện Quốc- gia và Trung tâm Y.

tế toàn k} oa : 1.128.700.000 $ ;

Chúng tôi rất lấy làm khổ tâm về điều đó nên hôm nay

thảo-luậa đến Mục 28 , Bộ Y-tế , chúng tôi phải lên dây nói

lên tất cả những nội tiềm đau khổ của người dân hiện sống

tro tình trạng chiến tranh mà còn phải chịu đựng rất nhiều

khó khăn .

ChươR 624. Các Ty Y - ể và Bịnh- viện tỉnh :

2.189.900 000$ ;

Chương 625 , Các Trường Huấn - luyện và Chương- trình

Y-tế phụ : 157,800.000 $ .
(Vỗ tay)

Chương 626 , Nha Y- tế Công-cộng : 215.000.000$ ;

Ytế công cộng :Chương 627 , Viện Quốc gia

190.00.000$.

Bây giờ , chúng tôi yêu- cầu ông Tông -trưởng Y tế ngố

lại dùm các địa phương xa xôi hẻo lá dề cho đồng bào

được th + m niềm tin -tưởng , đời sống của họ được bảo-dim

hơn vì được chương -tình y - ể bảo trợ đầy đủ thuốc men.
Nhận xét chung của toàn thể ủy ban Ngôn- sách là tổng

tỏ kinh-phí trên cộng thêm 5.972.500.000 $ phần ngoại- viện

được dự - ù dề dài thọ chi phí điều hành cũng như công

tác trang bị , xây- cất các cơ sở y tế và gia tăng nỗ lực giáo

dục Y tế và vệ sinh nên ủy ban chúng tôi kính đề nghị quý

Trước khi dứt lời , chúng tôi xin quý đồng việp hỗ trợ

ý-kiến của chúng tôi để làm sao Bộ y tế lưu tâm đến đời

sống của tất cả đồng bào nông thôn . Kính chào quý vị



21 tháng Chn 1973
823

CÔNG- BAO VIỆT -NAM CỘNG-HÒA AN -BÀN QUỐC- HỘI H.N.V.

(Vo-tay)

Đồng - viện Trần-đình-Ngọc muốn lên diễn đàn. Chúng

tôi xu đồng- viện Trần-đình- Ngọc thông cảm về chúng tôi

mời đồng-viện Độ - Thông ưu tiên phát biểu ý kiến với tư

cách Chủ-tịch ủy ban Ytế.

6. Đố.THÔNG (Chủ-tịch ủy ban Y - 6).

Với tư cách là Chủ-tịch ủy-ban Y-tể Hạ nghi- viện ,nghị

chúng tôi xin kính trình cùng quý vị những nhận xét riêng

của chúng tôi đối với những ý kiến phát biểu của các bạn

đồng viện Nhữ-văn -Úy, Sơn-Thi . Sau đó , chúng tôi xin

đưa dề-nghị khuyến cáo Bộ Y - ẻ .

. NHƯ VĂN- ÚY.
-

Bạn Vương-sơn - Thông lên đến đầu trước chúng tôi

* da tố Bộ y tế về các tệ doan ở Tỉnh Quảng-đức.

Thưa quý vị . có thể nói vì Tỉnh Quảng-đức ở xa xôi

hẻo lánh thành ra tầm mắt của quý vị có tráchínhiện ở Bộ

y-tế không nhìn tới . Con từ đây phia sang Giu-định, một

tinh rất gần và có khi quý vị đó vẫn đi chơi qua Giu-định,

chắc quý vị đó phải nhìn thấy nhà thương lớn , như nhà

thương Nguyễn-văn -Học chẳng hạn

Kính thưa Quý vị ,

Về vấn đề thuốc men mà bạn Vương -sơn - Thông vừa

nêu lên , Bộ Y tế có nói với chúng tôi rằng thuốc men

không bao giờ thiếu .

vaa

Nếu có thiểu là do Ty Y-tế , cơ quan Yết đị %" phương

không tiếp tế đầy đủ mà thôi bởi vì những thuốc men này

do Mỹ-quốc viện trợ rất đầy đủ .

Thưa quý vị . chúng tôi là một Dân-biểu của tỉnh Gia

định nên đem hôm , đồng bào dau ốm, có khi 1 , 2 giờ đêm

khiêng binh nhân tới nhà nhờ chúng tôi chở đi Saigon chứa

bịnh. Chính chúng tôi tự tay lái xe đưa 19 bình phân vào

nhà thương Nguyễn-văn-Học, nhưng cả 19 bệnh nhân đó

đều không được nằm lại vì không có Bác vị trực mà chỉ có

toàn những loại lau nhau chưa táo máu đầu .

Các Ty Yếtế , xa xôi có thể thiếu thuốc men vì lý do

phương -tiện chuyên chở thiếu kém bởi vì kể từ năm 1971 ,

các chuyển máy bay do cơ-quan viện-trợ Mỹ Usaid phụ :

trách đã không còn chuyên-chở thuốc men đến các cơ quan

Y-tế xã hội nữ .

Thưa ông Chủ -tich ,

Thưa toàn thể Quý vị .

Trở lại vấn đề bệnh viện Nguyễn-văn-Học, chúng tôi

nghĩ đây cũng là một sự sợ xuất cục bộ . Theo như bạn Nhữ

văn- Úy nói, bệnh viện Nguyễn -văn - Học chỉ có một số

“những người lau nhau” , chúng tôi xin thưa là bệnh-viện

nào cũng có những sinh -viền Y-sho4 , và những sinh-viên y:

khoa đó đến thực tập và phụ-trách các phiên trực

với một nhà thương lớn , trong những giờ trực mà

còn coi thường bệnh nhân như vậy , thì thử hỏi ở chỗ xa xôi

như bạn Vương-sơn-Thông vừa nói còn tệ hại đến mức nào !

Tuy nhiên , chúng tôi hy vọng rằng những lời ta tháng này sẽ

tới tai ông Tông- trưởng Y tế, và Bộ Y - sẽ chịu khó sửa

sai vì ông Tồng-trưởng này là một người có vẻ chịu khó làm

việc và cũng khó sửa sai lầm.

Tất cả các bệnh nhân nào mới tới đều do các sinh

viên y-khoa đó khám trước, nếu cần vé mời các Y-sơ trực .

Đó là hệ thống bình thường của tổ chức bệnh-viện , nhất là

những bệnh-viện có sinh- viên đến thực-tập .

Do đó, chúng tôi đề nghị với quý vị , nhất là ông Chủ.

tịch ủy-ban Y tế nên đưa ngay một bản khuyến cáo hợp lý .

hợp tình kèm theo bản ngân-sách này .

Về vấn đề thiếu thốn các phương tiện nên trong các

bệnh-viện , chúng tôi rất đồng ý với động- viện Sơn-Thi .

Xin cám ơn Quý vị .

6. SƠN-THI

Điều khó khăn nhất mà chúng tôi cũng nhận thấy ở

chính các bệnh-viện tỉnh chúng tôi là vấn-đề xây cất vì có

biết bao nhiêu hồ-sơ xây cất các trại cần thiết cho bệnh.

viện đều không thì thông qua được, bởi vì khi được chấp

thuật cấp cho một số tiền nào đó thì sau khi quã được các

thủ-tục hành- chánh rườm rà vật liệu lại gia tăng lên nha

thầu bắt buộc phải gia tăng thêm một khoản tiền nữa , và

như vậy nhà thầu không thể thực hiện các công tác được ,

Về Bộ Y tế , chúng tôi xin có một nhận - xé : hơi khác

hợp đồng - viện Vương-sơn-Thông vì ở địa phương chúng tôi ,

Bộ Y-tế đã hoạt động rất tích cực, Địa-phương chúng tôi

có một bịch- viện được trang bị đầy đủ và có những tiện

nghi tối thiểu để có thể giúp đỡ cho bệnh-nhân . Chính ông

Tông -trưởng Y-tế Trần -minh-Tùng đã đến khánh thành bệnh

viện mới này ở tại địa phương chúng tôi .

Vì thế , như quý vị thấy , những thủ-tục xây cất đều

gặp trở ngại ở các Ty Công chính và các tòa hình chánh địa

phương chứ không phải do Bộ Y-tế chậm trễ .

Có một điểm quan trọng khác là hiện địa phương chúng

tôi đang xúc tiến việc xây cất một bệnh viện dành cho các

vị sự ủi thuộc đồng bào Việt gốc Miên , Chúng tôi vớcvi su

mong rằng ông Tồng-trưởng Y tế sẽ giúp đỡ chúng tôi hoàn

tất bệnh viện đó một cách tốt đẹp để cho các sự tái Việt

gốc Miên có được một bệnh viện riêng cho họ . Được như

vậy, chúng tôi xin thành thật cóm ơn trước quý vị và nhất

là ông Tồng -trưởng Y tế .

Về những khuyến-cáo mà chúng tôi xin mạn phép quý

đồng-viện đề-nghị lên ủy - ban Ngân - sách Tài-chánh , chúng tôi

nghĩ rằng khuyếa-cáo đó không phải là khuyến- cáo cục bộ

mà là những khuyến cáo về chính - sách .

Kính thưa Quý - v ,

O. CHỦ.TỊCH.–

Vấn-đề sử dụng thuốc men thì rất phức tạp và rất khó -

ăn. Có khi đưa một viên thuốc mà bệnh nhân không biết

sử dụng hoặc sử dụng bừa bãi thì sẽ mang lại rất nhiều cho
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chính bệnh nhân đó .

Chúng tôi xin lấy một ví dụ trọng trong việc sử dụng

nước biển chẳng hạn . Thực sự , nước biển chỉ là nước muối ,

hoặc là một chất dung dịch không có tác dụng bồ nào cả mà

đã được dân chúng sử dụng một cách bừa bãi . Vì vậy ,-

cần phải khuyến-cáo Bộ Y-tế là chương trình giáo dục y

tế cần phải được mở rộng thêm .

Tôi cầu quá , bảo như vậy thì danh dà họ chết ngoài đó

hay sao ? Thưa quý vị , lúc đó thực sự tôi bực mình quá sức

và vì tôi là lớn nên thấu tại một viên chức ở bịnh- việu , lúc

đó mới cho hai người đàn bà ta phụ với tôi mang ông lão

cũng như hai thanh niên bị thương đó vào .

.Khi vào tới phòng phận bịnh rồi , núi vẫn khônợ thí

Bác sĩ đau hết , chỉ có một vài người đến cà rà hỏi nÌy hỏi

kia , trong khi đó thì các nạn nhân cứ bằi bặt siấc nồng chi

còn biết trời đất đầu nữa . Tôi nóng lòng quá bảo cứ như thế

nầy tôi họ chết tại đây thì sao ?

Ngoài ra , như bạn Vương-sơn - Thông vừa nói , các y

ta cần phải tới tận các thôn ấp để tăn -sốc cho đồng bào

Hiện nay , trên nguyên tắc, mỗi cá đều có cán-bộ y-t6 ; các

cán- bộ y-tế đó , theo quan-niệm của y-khoa, không có nhiệm

vụ phân phát thuốc-men cho dân -chứng mà thật sự là đến da

chi bảo và chi -dẫn cho dân -chúng biết những phương pháp

tiữ -gìn vệ sinh và những cách-thức sử dụng thuốc men .

Xin vui lònỹ cho chúUg tôi biết ông Bic-f no trực ở

đây hôm nay để tôi xin ông ấy vui lòng giúp đỡ ngay máy

nạn nhân này. Mãi một lúc sau mới thấy lệnh khệnh một vị

Bác-xi đi ra , Tôi lại phải năn nỉ một lúc nứa Bic-s mới

vui lòng giúp coi cho nạn nhân:

Chúng tôi dồn ý là những cán-bộ đó chưa được huấn

luyện một cách đầy đủ . Vì vậy, chúng tôi xin đề-nghị với

Ủy- Ban Ngân -Sách Tài -Chanh ghi thêm một điều nữa trong

bản khuyến-cáo là cần phải huấg - luyện các cán- bộ y- tế xã

một cách tích - cực hơn .

Kính thưa Quý vị có một điều lạ là trong hai trường

hợp vừa rồi , lần thứ nhất là ông già , lần thứ hai thanh niên

được tôi chở vô bệnh-viện ban đêm , hai trường hợp này cách

nhau đến hơn một tháng nhưng sự cơ sở của nhân viên bệnh

viện thì giống hệt như nhau nên từ đó , tôi suy luận rằng

nhân viên Bộ Y tế đã quá bê bối trong nhiệm vụ , và với

tư thế Dân-biểu của tôi , tôi đưa nạn nhân đến bịnh - việc gì

còn bị dội xử như vậy huống hồ là những người dân kém

chứ pha, thấp cổ bé miệng thì không biết làm thế nào mà

kêu với các “quan y-tế đó được.

.

Kính thưa Quý vị .

Với tư cách Chủ-tịch ủy-ban Ytế, chúng tôi xin trình

trước quý vị hai đi nghị trên để xin ủy-ban Ngânsách ghi

vào bản khuyến cáo đối với Bộ Y tế.

. TRẦN- ĐÌNH-NGỌC. –

Chúng tôi đã thâu thập rất nhiều nguyện vọng của cử

tri chúng tôi và hôm nay, nhân dịp thảo luận về Ngân-sách

Bộ Y-tế, chúng tôi xin phép lên đây để trình bày cùng quý.

vị một vài ý kiến của chúng tôi về Bộ Y tế,

Bởi vậy hôm nay tôi lên dây 4 nói lên lòng phấn BỘ

của tôi và cũng là của dân chúng về vấn- đề các nhân viên y

tế trực tại các bệnh viện , nhất là về ban đêm đã coi thường

tính mạng của người dân như vậy .

Tôi cũng xin thêm một câu chuyện nữa liên quan đến

bịnh viện Nguyễn-văn- Học Gia - nh.

Có thể nói rằng hầu hết dân chúng hiện nay đều bắt

mắn với Bộ Y-tế, một Bộ lo về sức khỏe của dân chúng .

Tôi xin đơn cử một câu chuyện mà chính bản thân tôi đã

gặp phải và kính trình quý vị có .

Có hai lần tôi đi ở ngoài đường thuộc đơn vị thi và

ban đêm , tôi gặp hai tai nạn xảy ra :

Trước đây , tôi có đưa một ông già cử tri của tôi đi

chửa bịnh tại bệnh-viện Nguyễn-văn- Học. Ông già này mắc

chứng bệnh phổi phải vào nằm nhà thương: Tôi không ngờ

rằng nằm bệnh viện công mà phải đóng tiền một ngày mấy

trăm đồng . Ông cử tri của tôi không có tiền dồi-do gì mà

hơn nữa , tôi cũng không có mang theo tiền , chỉ có chút đỉnh

thành ra chúng tôi loay-quay không biết làm sao đóng tiền để

nằm được, mặc dù trước đó tôi phải lấy tư thế Dâu-bieu

đề nói với quý vị Bác-sĩ cho binh-nhân đó nằm .Tai nạn thứ nhất là một ông lão 70 tuổi bị xe Honda

đụng phải nằm bất tỉnh nhân sự ở giữa đường , không ai

cứu chữa ; tôi phải bồng ông ấy lên xe và lái đưa đến binh

viện Đô-thành .
Nếu tôi không nói chắc- chắn bệnh-nhân đó không bao

giờ nằm đượ : vì như quý vị biết , bây giờ có nhiều bịnh

viện công , muốn vào nằm tại bình -viện phải đút lót cho nhân

viện hữu-trách ở đó một số tiền là bao nhiêu đó tôi khôn

biết thì mới có thể nắa được.

Tai nạn thứ hai là hai thanh niên cũng đi xe Honda

đâm nhau và cả hai cùng bất tinh nhân sự , máu me lai - láng .

Khi đưa các nạn nhân đến định viện Độ- thành , tôi dê xe ở

bên ngoài vào kêu nhân viên trong đó nói rằng có người bị

thương xin vui lòng ra để đưa họ vào thì các nhân viên ở trong

đó đã bảo tôi như thế này : “ Ông cứ bông họ vào đây ,

Tải mong rằng Bộ Y-Tế nên coi lại việc này và chính

tôi là người đã biết có chuyện đó . Thử hỏi những người

nghèo không có tiền đóng cho bịnh-viện chắc là phải chết

mất xác ở ngoài đường không có cách nào vào năm bịp -

viện được hay sao ?

Thưa Quý-vị .

Tôi làm sao một mình có thể bằng người bị thương như

Vy từ ngoài đường vào trong chỗ phòng nhập bình đượe .

Do đó tôi trả lời với mấy nhân viên bịnh viện là tôi không

làm sao một mình đưa được nạn nhân vào đây . Xin cho tôi

một nhân viên để tôi cùng với ông nhân viên đó thiêng ông

giờ hoặc là hai anh thanh niên bị nạn vào . Mấy nhân viên

lắc đầu nói không làm được , đây không còn ai hết , giờ này

về hết rồi ” .

Tôi cũng xin nêu lên nồi băn- khoăn của người dân khi

họ hỏi rằng người dân đóng thuế cho Chánh -phủ và Chánh

phủ lập ra Bộ Y- Tể lo sức khỏe cho dân , mà dân vào năm

trong các binh-viện công lại phải đóng mấy trăm đồng mỗi

giường một ngày, phải đóng tiền đi chụp hình, đóng tiền để

thử máu , sang máu , đủ các thứ tiền như vậy chúng tôi không

hiều ra làm sao hết , xin Ông Dân -biều vui lòng giải -thích
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cho. Tôi thư thật với quý vị là tôi không thể nào giải

thích thỏa đáng cho đồng-bào cử-tri chúng tôi câu hỏi đó ,

do Bộ Y-T8 của Chánh-phủ đi làm , đang làm và sắp làm .

Kính thưa Quý vị ,
Về khuyến-cáo , chúng tôi cũng có một vài diem khuyến

cáo Bộ Y tế, Chúng tôi sẽ trình cho Thuyết-tinh - đoàn đề

xin trình quý vị sau .

O. NGUYỄN MINH-ĐĂNG. -

Nhân tiện hôm nay , chúng tôi xin đặt vấn đề với Bộ

Y - Tĩ vằng bây giờ phải làm thế no và người dân đứng

thuế cho Chính phủ được Chính phủ lo lắng về sức khoẻ

của họ thì lọ mới không thắc-mắc. Hoặc gia pều có phải

đóng thì đồng với một lệ phí rất ít , dịc - biệt miên bản cho

người nghèo thực sự không có đủ khả-năng đóng góp thì

như vậy mới nói lên sự lo lắng chu-đáo của Chính phủ cho

dân.

Trong phần thảo- luận Mục 28 về ngân-sách dự trù cho

Bộ Y Tế tài -kha 1973 , chúng tôi xin được phép quý vị để

góp một vài ý kiến về lãnh-vực y-tế.

Trước hết, chúng tôi xin thưa cùng quý đồng viện trong

ngành Y-khoa răng có một số quy động việc không muốn lên

diễn đàn , do đó, trong phần phát biểu của chúng tôi , nếu có

điều gì thiếu sót , vớc mong quý đồng việt chuyênmôn và

ngành y-khoa bồ-túc thêm .

Thực-tế, cũng có người đồng được mà cũng có những

người không thể đóng được. Dân đã đến binh-viện công

người ta gọi nôm-na là bịnh- viện thi thì đa số là dân nghèo

làm sao có thể dồi dào tiền đề đóng góp ? Ngoài ra , chún:

tôi cũng thấy có những du-luận không tốt đẹp về các nhân

việc tại các định-viện công.

.

Chúng tôi không dám nói là những thành phần nào hoặc

trong số đó có đủ các thành phần từ vị Bác-Đi đến cô y-tá .

đến phân-viên hành -chánh. Tôi được nghe có những vụ ăn

cắp thuốc men, xén bớt thực-phẩm của bịnh nhân , điều đó

da bị kêu rêu không ít .

Chúng tôi còn nhớ trog những năm trước đây , khi

thảo -luận về Ngân-8 ích Quốc gia, có lẽ chưa bao giờ chúng

ta cắt xén ngân“sách của Bộ Y- Tế , mà có những năm chúng

ta đặc-biệt quan -tâm đến đời sống và sức-khoẻ của người

dân, muốn cho Bộ Y-Tế có đầy đủ phương tiện làm tròn

trách-vụ .

Chúng tôi mong rằng Ông Tông- Trưởng Y-Tê đề mắt

tới thuộc-lạ đồ cho họ còn có một chút lương-tâm con

người . để có thể dồng-bào chúng ta không may mắn bị

bịnh , bị thương tích vào nằm trong binh-viện còn được miếng

cơm , được chút thuốc cho đàng hoàng chớ không phải là

Bác- cho 10 viên chi phát có 5 viên , Bác- bảo cho ăn

cháo nắp dang hoàng lại cho ăn chén cơm vào rồi không biết

làm sao mà khỏi được .

Tuy nhiên , nếu tron năm 1972 chúng ta đã cấp một

ngân khoản rất lớn cho Bộ Y-T8, thì ngược lại, trong năm

1973 này , chúng ta thấy ngân-khoản dự-trù cho Bộ Y.T&

đã giảm bớt . Mặc dầu có sự viện -trợ của đồng-minh, nhưng

nhìn vào ngân sách Quốc-gia , chúng tôi rất thắc-mắc không

hiểu tại sao Bộ Y-tế lại giảm bớt kinh-phỉ ?

Sau đây, chúng tôi cũng muốn thua trình cùng quý vị

về sự đối xử của các nhân-viên ở các định- viện đối với

dồng-bào mỗi khi bị bệnh hay là bị thương-tích tới đó xin

chứa.

Sở dĩ chúng tôi đặt câu hỏi như vậy vì khi đọc bắt

chương trình hoạt-động đã được ghi chép trong quyền nga

sách trước khi đi vào các Chương của Bộ Y tế, khi đọc hết

tất cả những phần dẫn giải lý - do trên lãnh- vực y-tế điều-tri

và trên lãnh-vực y-tế phòng ngừa, chúng tôi thấy có một vài

thiếu sót trong vấn-dề chánh-sách y-tế hiện nay.

Thưa Ông Chủtịch.
Trước hết, chúng tôi xin xác nhận chúng tôi khôn có

vơ đũa cả nắm mà tệ trạng này chỉ xảy ra ở một ít phân

viện mà thôi . Nhưng dù ít thì “ con đâu cũng làm cầu rồi

canh rồi.

Thưa Quý công viện,

Chúng tôi thiện nghi chánh- sách Y -ta muốn được hoàn

hảo phải gồm đủ 4 ngành :

1 ) Thăng-tiến về sức-khoẻ cho người dân ;

Thưa quý vị , quả vậy , có một số yết , phân - iến binh

rất tệp - kiện, coi binh-thân như tác , Mỗi khi bệnh

nhân hoặc thận-phân hạn hỏi , họ không thèm trả lời , mặc

cho bị hìnhân muốn loay-quay làm thế nào thì làm . Quý vị

cúng di ró là những người đến nhà thương thí đều là những

người ở vào trường-hợp bất khả kháng, vì họ rất theo

kho.

2) Y khoa phòng ngừa ;

3) Y khoi điều-trị ;

4) Phục hồi sức khoẻ cho người dân.Nếu người giàu có thì họ đã đi bệnh viện Tư tằm ,

nào là Gall, Saint- Paul v.v.. đủ chỗ thoải -mái cho người

te , có cần gì vào nhà thương thí . Chính những người nghèo

những người bình dân không có tiền cần phải được an-ủi .

cần phải được giúp đỡ thì lại bị đối-xử một cách tàn tệ

như vậy.

Thế mà đọc bản viện dẫn lý do của Bộ Y-tế , chúng tôi

chi tóm lược được có 2 lãnh-vực là y - khoa điều-trị và y.

khoa phòng ngừa , thiếu hẳn hai lĩnh vực kia . Như vậy .

phải chăng chính sách không được hoàn-bị dị của Bộ Y tế

da dem sự thiệt thòi cho người dân ?

Bởi thế, chúng tôi xin thưa cùng quý vị là sau khi đã

trình-bày một vài điểm đại cương về những bêbối trong

ngành y tế , chúng tôi mong rằng tiếng nói của chúng tôiy

không phải là tiếng nói trong sauạ :. và Bộ Y.Tỉ có thể sửa

sai những điều sơ-sót dè cho dân chúng được nhờ những gì

Các cấp lãnh đạo trong Bộ Y tế không thể xin cớ và 3

vì không có tiền nên không tổ chức đầy đủ bốn ngành như

chún tôi vừa nêu trên , vì chưa bao giờ Quốc hội cắt xén

ngân-sách của Bộ Y- tế. Chúng tôi nghĩ rằng sự thiếu sót

3
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có thu một là do sự bất lực của các giới-chức trong ngành

Y.tế, hai là có khả-năng nhưng đã thiếu sót trong vấn đề về

1 chính-sách của Bộ.

công , củng như một vài bạn đồng việc của tôi đã làm tình.

bày ở đây về bệnh viện Nguyễn -văn-Học chẳng hạn , các

nhân viên Yếtế đã tiếp đón bệnh - nhân với thái độ sách - dịch

còn hơn là các bác sĩ !!!

Nếu chúng ta chủ - trương phòng ngừa cho dân chúng

mà chúng ta không có một ngành thăng tiến da lo về sức

khoẻ trước tì chúng ta có phòng ngừa cũng vô ích . Một

người dân được chích ngừa bịnh này , bịnh kia , trong khi

bằng ngày có nhữns đống rác , những vùng sình lầy ở ngay

trước nhà họ thì , thưa quý vị . việc chích ngừa đó có hưu

liệu hay khônữ ?

Nhiều người dân vào xin được điều-trị đã bị làm bố

d . bị la ping đủ điều . Chính chúng tôi là dân biểu tại

đơn vị Gia- Định đã nhận được rất nhiều thợ phàn nàn và

chúng tôi đã có dịp tình bºy điều đó cho Bác- xi Giám-đốc.

Chúng tôi nhận thấy ngấn -sách đã dành một ngân - khoản khá

lớn để trả tiền lương cho các nhân - Tiên .

Vì thế nên chúng tôi mong mỏi chúng ta dừng cắt xén

Dân-sách của Bộ Y tế nữa mà chúng ta nên chấp thuận hoàn

toàn ngân -sách dự-trù cho Bộ Y tế, nhưng chúng ta phải

nhắc nhở những vị có thàn-quyền trong Bộ Y- tế rằng ngân

tích quốc-gia không phải sử dụng tùy theo cá-nhân mà phải

theo tập thể quần chúng, phải theo đúng đường lối của

Chánh -phủ và chính-sách chuyên -môn của mình . Đó là nhận

xét thứ nhất của chúng tôi .

Nếu nhân viên kém tác phong và làm việc không đúng

đắn thì tôi nghĩ rằng trong lãnh vực Y - 8, người dân không

được hưởng gì . Vì vậy , tôi đòi hỏi cần phải sửa sai về

chính sách nhân sự của Bộ Y tế.

Nhận xét cuối cùng của chúng tôi lên- quan đến các

Ty Y- tē .

Tại các Ty Y- tế , thường thường Bác-si Trưởng-ty Y.

tế ít khi tới sở làm việc đúng giờ vì còn bận làm việc ở

những phòng mạch riêng ...

Nhận xét thứ hai của chúng tôi là khi đọc ký kinh - phí

của Bộ Y tế ghi trong các Chương, chúng tôi thấy Chương

623 là điềm bình cho y-khoa điều trị và Chương 626 là

điển hình cho y khoa phòng ngừa , nhưng chúng tôi lại thấy

có một sự sai biệt quá lớn .

(Vỗ tay)

Anh rằng người dân khi bị đau ốm cần phải đến binh

viện điều -ti, cắn phải được lo về ăn uống , thuốc men đầy

đủ nên phải đòi hỏi một ngân khoản khá lớn, nhưng trong

Chương 626 liên quan đến Nha Y tế công cộng . chúng tôi

nhận thấy có lẽ Bộ Y tế đã quá xem nhẹ vấn -đề phòng ngừa .

Đó là chưa nói đến việc các ông Tưởng- ty Y tế giao

khoán các chi Yế cho các ông cán-gự Yếtế mà không bao

giờ dòm ngó ,kiem-soát đến.Vì thí nên từ Chi Y- tê quận đi

vào các xã - thôn , việc phát thuốc lại càng lem nhem hơn nữa ,

Chúng tôi đòi hỏi các ông Bác-bi Trưởng - ty Y - ể ở các

tỉnh phải làm việc đúng đắn hơn và kiềm -soát chặt chẽ các

Chi Y - ể nhứt là về việc phát thuốc.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúns ta phải mở

rộng vấn- đề phòng ngừa xuống tận các xã thôn . Không phải

chi ở mỗi quập chỉ có một Chi Y-tế hay một trạm phát

thuốc , một tram phòng ngừa mà đủ ; chúng ta phải mở rộng

hơn nữa , phải có nhiều cán bộ y tế để lo vấn đề sức khỏe

cho din -chóng

Còn một tệ-trạng khác nữa mà chúng tôi chưa nói đến

mà có lẽ rất nhiều quý đồng viên ở đây khi về thăm địa

phương đã thấy mà không muốn nói tại diện-đàn , nhưng

nhân dịp này chúng tôi phải nói ra .
11

Chúng tôi thiết nghĩ một khi chúng ta nga bịnh một

cách chu-đáo hơn thì có lẽ số người đến điều - rị ở định :binh

viện sẽ ít hơn , Cho nên ngoi việc chúng tôi chấp thuận giữ

nguyên ngành khoản dành cho Bộ Y tễ theo đề nghị của Ủy

ban Ngân -sách Tài -cbánh , chúng tôi xin nhắc nhở Bộ Y tế

In khi sử-dụng ngân-sách phải điều -hành cách nào để cho

đừng nặng phần điều trị mà nhẹ phần phòng ngừa .

Thường thường, các ông Trưởng-ty Y-tế đều có phòng

mạch riêng. Mỗi khi đồng-bào đến phòng mạch này khám

bịnh , được bác-si Trưởng- ty Y tế cho tôi và bảo đến

bịnh viện để làm thuốc. Đúng ra , toa thuốc ghi lại bịnh

viện mới được lãnh thuốc của bộng-viện . Nhưng nhiều Bích

sĩ Trưởng-ty đã không làm như vậy . Các vị này đã thi toa

phòng mạch tiếng rồi bảo bịnh -phân lại bịnh- viện lãnh thuốc.

Thưa Quý vị ,

Nhận xét thứ ba của chúng tôi liên quan đến vấn đề

điều hành và nhân sự ở Bộ Y- t .. Chúng tôi không nghĩ rằng đây là một chính -sách gia

lậu thuốc của Bộ Y tế,mà đây là một sựsơ sót , thiếu tiền

soát của các giới chức liên-hệ ở Bộ Y-tế .Thưa Quý vị ,

Quý vị hãy để mắ : nhìn qua một vài bịph- viện công ở

tại đô-thành mà chúng tôi đã có dịp đến quan-sát . Chúng

tôi xin đưa ra một điền-bình là Bình-viện Nhi - đồng . Bạnh

việc này là bịnh-viện duy nhất chuyên chữa bệnh cho trẻ em,

nhưng không hợp vệ sinh chút nào cả .

Tóm lại , chúng tôi kính mong các giới chức của Bộ Y.

tế hay ki m -soát gắt gao từ các Ty Y-tế cho đến các Chi

Y tế , để làm sao cub 8-cấp đầy đủ thuốc men cho đồng-bào,

dựng đề thuốc men thoát ra ngoài một cách vô-lý , gây tốn

hao cố 8 quý .

(Vỗ tay)
Lên lầu hai và lầu ba thì quý vị sẽ thấy rằng người

khoẻ mà đưa bịnh-nhân đến cũng không chịu nổi tới 15 phút

đồng-hồ chứ đừng nói chi đến bệnh -nhập là phíag trẻ em

bị đặt Lằm bên cạnh những nhà vệ- sinh hôi thối , bần thiu .

6. VƯƠNG SƠN-THÔNG .”

.

Nói chung thì việc điều hành của tất cả các bộub-viện

Tôi xin có một vài lời sau khi nghe ông Chủ-tịch ủy

ban Yếtế đề cập đến vấn-đề mà tôi vừa trình bày.



3 tháng Chín 1973
827CÔNG- BẮO VIỆT -NAM CỘNG HÒA AN -BÀN QUỐC- HỘI | HÀN, P .

Kính thưa Quý vị. ( Vo-tay )

Ong Chủ-tịch ủy-ban Y- tế nói rằng ở nôi xá đều cónổi

một trạm y-tế và cán- bộ y-tẽ hướng dẫn cho đồng- bào . Tôi

xin trả lời là có đún như vậy , nhưng những trạm y tế này

đóng cửa và khóa thật kỹ. không có một người đến làm việc ,

Ở ngoài vẫn có một tấm bảng sơn đề tô-ràng Trạm Y tế .

Qua những việc làm bê bối về trên tôi có làm một văn

thư trình bày với Thiếu -tướng Hoàn cũng như với Bộ y - tế .

nhưng thưa quý vị , đến giờ phút này tôi vẫn chưa được phúc

đáp , cũng như tôi có nhờ ủy- ban y-tế Hạ-viện can thiệp

nhưng cho đến ngày hôm nay cũng không có kết quả gì cả ,

trong khi dân chúng ở đơn vị chúng tôi đang nóng lòng chờ đợi .

(Vỗ tay )

Về vấn đề nhà hộ sinh thì Bộ Y- tế có cấp ngân/khoản

đề xây cất, nhưng các bác- si Trưởng-ty Y-tế đã thông đồng

với nhà thầu đề ăn chặn chở không xây cất đúng với nguyện

vọng của nhândân cũng như đúng chỗ để chữa bệnh .

Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Thiếu - tướng Hoàn

Ông là một người rất tốt đã phục vụ trong ngành quân y lâu

năm . Tôi rất có cảm tình,nhưng tôi không đồng ý về vấg đồ

nhân sự dưới quyềa ông đã nói một câu rằng bất cứ giá

nào các ông ấy sẽ binh vực ông bách mà chúng tôi vừa

mới nói trên .

Kính thưa Quý vị ,
Thưa quý vị , bịnh-viện chi cách tinh độ chừng 500

thước và nhà bảo sanh cách đó chưa đầy 1.000 thước, thể

mà người ta không thèm đến sinh , và ông bác sĩ ấy cất ngay

một cái nhì bảo sanh tư mấy triệu bạc cách đó chừng 700

thước...…..

Hiện chúng tôi có đầy đủ tài liệu chứag tỏ vị bác sĩ

đó bê bối và có 6 quân nhân tố cáo ông ta nhưng hiện nay

sáu quân nhân này vì sợ mà không dám tu trình diệt , phải

dào ngủ luôn , và bây giờ ông bác sĩ bê bối đó vẫn còn được

nằm yên ở tỉnh Quảng- đức.(Vỗ tay)

Kính thưa Quý vị ,Về việc mổ xẻ lại càng bị thao hơn. Tôi được biết có

một bệnh nhân từ Ban-xe-thuộc vào đi làm ăn . Họ vào buổi

sáng thì buổi chiều bị đau bụng , lọ xin vào bịnh viện đề cửa

bịnh. Tại đây , ông bác-xi bảo rằng phải nổ thì mới sống được.

Chúng tôi xin phản đối , và chúng tôi đề nghị Thiếu

tướng Hoàn lưu :ý đến những việc làm của những người đã

tuyên bố sẽ bênh vực ông bác sĩ kia • bằng bất cứ giá nào ” .

Chúng tôi cũng khàn khoản yêu cầu quý vị động viên vui lòn.

cùng với tôi làm một bản văn chống bóng điều này .

Nhưng khi đưa bệnh nhân lên bàn mổ thì máy điện đã

hết dầu . Vì không còn dầu dề chạy máy điện nên Ông bác

Đi phải dùng đèn cầy dề mà bụng và kết quả là bệnh nhân 6

đã chết luôn .
( Vo tay)

Thưa Quý vị .
Ô. CHỦ-TICH

(vỗ tay)
Chúng tôi đề nghị với quỷ dông việc là sau phần phit

biểu ý kiến của cồag-viện Nguyền-ngọc Bảy và Sơn-Sự .

chúng tôi sẽ trao lời cho ủy ban dề đúc kết .
Ở tinh chúng tôi , đồng bào Thượng cũng có một bệnh

viện riêng cho họ nhưg không tên tuổi gì cả . Nhân viên y

tê tất ít . Bệnh-viện chỉ là một mái nhà tranh sơ sài , nền đất

không được tráng xi măng. Bệnh nhân nằm trên nhữn1 cái

giường bằng tre trông rất tội nghiệp .

Ô. NGUYỄN NGỌC-BẢY. -

Nhưng đồng bào chúng tôi đến đó lại được văn-sốc Ân

cần nên họ rất quý mến . Trái lại đồng bào chúng tôi rất chán

nản về cái nhà thương xây cất tốn biết bao nhiêu triệu bạc mà

chẳng phục vụ cho đồng bào chúng tôi được chút gì cả .

Không có gì đau xót cho bằng khi chúng tôi lên đây

với tư cách một bíc- si đề thắc-phở dễa một đồng-nghiệp của

chúng tôi ở Bộ Y-tế.Tôi xin thành thật công nhận rằng những

diều gì quý vị vừa nói đến vị bác - xi ấy đã thật sự cố xảy ra .

( Vỗ tay )

Chúng tôi càng buồn hơn nữa vì biết chắc rằng Bộ Y.

tế là một Bộ có thể kiểm soát được nhân viên y-tẻ ,the mà không

kiểm soát một tí nào cả . Phải chăng ông 1ồ g -trưởng bị lệ

thuộc vào quân mất rồi ? Vì bây giờ chị có quan với dân , dân

thì dồ thừa ông quán , hỏi ông quần thì dồ thừa ông dân

và tôi xin nói thêm rằng tất cả những điều mà quý vị tham

vấn vở di tố dang còn làm cho người dân đau khổ , phải

chăng đó là do tinh thần cán bộ của người cán bộ y tế

đã quá yếu kém và thiếu sót rất nhiều ?

Rốt cuộc người dân đứng giữa chịu chết . Thuốc men

Phân phát không đầy đủ . Hỏi ra thì nói là quân sự giữ . Hỏi

để quán sự thì bảo rằng đã phát rồi , Hai bên cứ dầa co với

nhau. Vậy chúng tôi yêu cầu độ y-tế nên chỉnh đốn lại là

lối làm việc dề cho dân chúng được nhờ.

Chúng ta phải công nhận rằng trong tất cả các ngành

cán-bộ của quốc-ga, cán- bộ y-tế là những cán bộ có bồn

phận phải xoa dịu những vết thương , chẳng những vết thương

thế xác mà cả vết thương ở con tim , những vết thương

tinh thần mà người ta không cảm thấy rõ rệt bằng những

vết thương của thể xác , bằng khi có máu chảy thịt tơi .

Kính thưa Quý vị , có một ông bác-vi , tôi không dám

nói là ăn xén bớt từ bát cơm của bệnh nhân nhưng, theo

tôi được biểu thì sẽu trong bệnh viện có chừng ! 0 , người thì

Ông thêm 50 vgười nứa , và số khẩu phần dư đó 6g lấy tiền

bo túi ubag la ve .

Vì thế cho nên tôi quan niệm tinh thần cán bộ của người

cán -bộ y tế phải được đặc biệt lưuý hơn những cán bộ các

ngành khác của quốc- gia . Nếu quý bạn đồng ý với chúng

tôi như vậy , chúng tôi xin nêu lên dây một điều mà mỗi khi

nhắc nhở đến lấy làm tỏi hồ .
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V& tayĐó là việc kày 29-72, khi quân Cộng- sản lan tràn

qua vi-tuyến I7 để đánh ở đất Quản -tu , thì các cán bộ y

tế đồng-nghiệp chúng tôi đã bỏ trôn , khối 8 còn ở bệnh- viện

Quảng-trị cũng như không còn ở bệnh viện Huế nữa trong

khi dắt Thần kinh chưa bị vết giầy xâm- lăng của Cộng-sản .
Điểm thứ ba mà tôi xin trình bày nơi đây là điều rất

có hại cho sức khoẻ của dân chúng nói chung .

Những người cán bộ đó đã ra đi , không nhìn gì tới

những đồng-nghiệp , những đồng-bào của mình đang chịu cảnh

chết chóc, đang bị máu dồ thịt rơi .
Tôi xin phép các lỗi cùng chị đệ nhị Phó Chủ - tịch và

các bạn dược sĩ ở trong Hạ-việc này .

Đó là vấn đề các dược phòng tư.
Với một tré ch-nhiệm nặng- tề trên vai mà bỏ ra đi khi

đồng -bào của mình làm-nạn , thử hỏi tinh-thần trách nhiệm và

tinh-thần cán bộ của những người đó đáng được ghi nhớ hay

dáng phải thiền-trách ?

Vô
tay

Hồi đó , vào khoảng tháng 4 , tôi có lên tiếng yêu cầu

đồng nghiệp của tôi là ông Tông-trưởng Y-tế xét lại vấn - đề

các bác-a và y-tá ở bệnh viện Huế bỏ nhiệm -sở trốn-tranh

nhiệm-vụ ra đi trong khi quốc-dao cần tới họ . nhưng chúng

tôi không được ông Tồa-trưởnữ Yếtế trả lời củay như ông

Tồng-trưởng Y-tê cũng không có một lần nào ra tới gài

Huế để điều chỉnh lại tình-trạng cán-bộ của ông đã bỏ trốn..

Tôi xin nói u là các dược phòng này không được kiểm

soát kỹ lưỡng cho nên vấn đề bán thuốc rất là bê bối.

Vi-dụ bác-si bien Bulgine thì dược phòng tư bán

Bétalgide .

(V & tay)
Họi thứ thuốc đó không có sự công phạt khác nhau,

chưa chắc gì đã hại cho dân chúng , nhưng nếu tôi đi

những thí dụ khác thì sẽ có những thứ rất lại và rất là bê bối.

đề cho tất cả mọi người phải dau-khô. Họ trốn tránh

nhiệm-vụ đề rồi đến khi tình hình đất nước yên tinh trở lại

đất Thần-kinh vui vẻ sống lại , thì các viên-chức đó lại trở

1 đề tiếp-tục hưởng-thụ , còn khi có trách-vụ thì bỏ trốn !

Tôi xin lưu ý và khuyến cáo Bộ Y - ể phải đặt nặng

vấn đề thanh tra các dược phòng tư vì , thưa quý vị , một

phần ít các dược 1 có mặt ở các dược phòng tư của

mình.

( vỗ tay )

Bà kết luận, chúng tôi xin nói rằng ở bộ Y-tế là một

bộ có nhiệm vụ rất nặng đối với một dân tộc chậm tiến như

dân tộc Việt-nam chúng ta .

Vì th %, chúng tôi thấy Bộ Y tế cần phải xét lại vấn đề

tinh - lần trách-thiệm và ý- thức cán-bộ của người cán - bộ

Yế đó là điềm thứ nhứt.

Chúng tôi chỉ mong rằng các đồng nghiệp của chúng

tôi hay nên cố gắng hơn nữa , còn nếu thấy mình đã quá

mệt mỏi thì xin nêu sửa soạn đề nhường chỗ cho những lớp

người trẻ thay thế mình , bởi vì chúng ta luôn luôn có những

lớp người trẻ lúc nào cũng hăng hái , đầy nhiệt huyết để phục

vụ quốc-gis .

Vỗ tay

Điện thứ hai , chúng tôi nhận thấy ở Bộ Y - ể còn có

những hoạt động không thích hợp mà chúng tôi có thể nói

ngay là nếu các bạn đi trên đường Vô-tính nối dài, rộpg" uần

Quốc-toản và nhiều nơi troL Đô-thành, các bạn sẽ thấy có

nhiều Chuần-y-Viện bài lao xây cất bằng những vật liệu

nặng rất tốn tiền mà không bao giờ hoạt-động , bởi vì

dân chúng không ý tiệm được vấn đề ngừa lão như phải

dễa đó đề xin chụp hình phải và xin thuốc , mà dân chúng

chỉ cần những buần- y - Viện toàn khoa, thậm chí có một

Chuầu - y- Viện bài lao ở đường Võ-tánh nối dài ( Gia-dinh)

dã bị những nhà của phế binh chiếm ở mặt ngoài , và che

luôn Trung tập Bài- lao đó nên không ai thấy ở trong Trung

tâm Bài-lao đó làm cái gì nữa .

O. CHỦ- TICH.

Chúng tôi đề nghị với ông Chủ tịch ủy- bae Yết là

trong khi chờ đợi đồng-viện Sơn-sự leo trình-bày, chúng tôi

xia Ong Chủ-tịch Ủy ban Yếtế phối-hợp với Thuyết trình

đoàn là loại thành văn những đề nghị khuyến- cáo :

O. SON -SU.

Tai-nguyên của Quốc- gia lúc này rất thiếu , ngân-tech

co hẹp , chúng tôi có thể xin với ông Chủ-tịch ủy -ban Ngân

sách cấp thêm ngân khoản cho Bộ Y-ể dề Bộ- y-tế làm

việc ,nhưng chúng tôi muốn cán bộ Y-tế và ông Tông-trưởng

Y - ẽ phải lưu ý và sửa lại tong lề lối làm việc sao cho

hữu hiệu và có ích cho dân chúng.

Hôm nay , tôi rất hân hạnh trình bày về Ngân - ách bộ

Y-tē .

Kính thưa Quý vị .
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Bây giờ , chúng tôi đề-Nghị ủy-ban đúc kết về biểu quyết.

Kính mời đồ: 8 viện Nguyễn-văn- Phùng ,

Tôi xin trg F8 triệt đề ngân- sách Bộ Y-tế vì hiện tại

đất nước chúng ra bị giặc gia quá nhiều , dân chúng rất đau

khổ . Nhưng , tôi cũng xin lưu ý ông Bộtrưởng Y-tế là nên

đề ý . dòm ngó tới các nhân viên trong Bộ. Tôi đã từng ở

trong quân đội và cũng đã từng có nằm nhà thươg bồi thời

Phápthuộc. Tôi nhận thấy Bác-si người Pháp đã chọn các

bộ y-tế là 1gười đúng đắn , mặt dễ thương.

6. NGUYỄN-VĂN-PHÙNG. –

( V tay)

Chúng tôi rất cám ơn ông Chủ-tich Hạ - viện đã choda
chúng tôi được trình bày ở đây, mặc dù ông Chủ-tich đã

tuyên bố rằng sau động viện Sơn-Sự về chấm dứt phần thảo

luận . Vậy , để đáp lại , tôi xin hết sức tóm tắt .

Quý vị để ý xem , đối với người Pháp , người nào làm

cò , mặt burg dữ , người nào là bác sĩ thì mặt thấy thương

con gái còn thấy thương . Hiện giờ , tại Việt -par chúng ta ,

người ta kêu nhà thương là nhà ghét . Các Hoa-kiều biện

nay đang ủng-hộ việc xây cất nhà thương .

Chú g tôi không bao giờ muốn cắt giảm ngân sách của

Bộ Y-tế , Thái -lại , nếu có thể . chúng tôi xin tăng lên tới

là khác . Nhưng chúng tôi lên đây không nói về vấn đề ngân

vách mà chúng tôi xin trình bày tiếp theo lời của Bác- sf

Bảy đề nói về tinh thần của các cán bộ y tế .

Nhưng nhà thương này rất lớn lao , rất tốt đẹp và chứa

bịnh cho tất cả mọi người , Anh em chúng ta đã đem lại

tiền bạc dồi dào cho anh em Huê Kiều , Tôi thấy nhà thương

Triều-Châu mà tôi cố dịp tìm kỳ rồi rất tốt đẹ :.

Thưa Quý vị .

Nhân viên rất vui vẻ , mình vô tới là họ tiếp đón vui

vẻ . niềm nở , là ra mình đang bệnh mà tốn hết bệnh rồi . Vì

thế, tôi yêu cầu ông Tông - rưởng Y-tể từ đây về sau nên

cố gắng lựa chọn cán bộ vô học bằng cách xem mặt mày

người đó có biết “ thương người như thể thương thân không ?

Các bác -si khi đi vào phục- vụ tại bệnh viện của Chính

phủ thì là một côngchức cũng như các côn8- chức cao cấp

khác, nga là các bác - sĩ phải làm việc 8 giờ mỗi ngày,

Nhưng sự thật thử hỏi có ông Bác-xi nào ở các bệnh - viện

công đã đi làm đúng giờ chưa ?

(Vỗ tay )

Họ luôn luôn đến ở trẻ lại về sớm , có khi họ không

ngó"ngàng chỉ đến bệnh nhân cả chứ đừng sói đến khám bệnh.

Vì sao vậy ? Xin thưa, các ông lợi dụng thì giờ đó đề về

lo chăm sóc phòng mạch tư của mình.

Nếu người đó mặt mày hung dữ thì thôi , cho nó đi ra

quân đội đi , hoặc cho qua bên công an di vì mặt mày hung

dữ , vẻ không biết thương người đầu:
Nếu quý vị muốn mở phòng mạch tư thì xin quý vị đừng

làm báchi ở nhà thương công. Việc đi trễ về sớm của các

vị Bác-si là hậu quả của chính sách thực-uân Pháp và ngày

xưa , thự - dân Pháp đã trọng dài một vài ngạ 1 công- chức:
Tôi cũng nhận xét như ông bạn đồng viện đã lên nói

vừa rồi . Nghĩ củng tội nghiệp cho các cán bộ y tế ở tinh ,

xã ấp Mỗi khi lên lãnh thuốc thì thuốc khô g có gì thúvà

thuốc nào hơi tốt thì mấy ông lớn đã lấy hết rồi .

(Vô (ay )

Trái lại , ở Miến-điện mà chúng tôi đã có dịp ghé thăm

trong một chuyến công- du , chúng tôi thấy mấy vị Báchi ở

binh- viện ông làm việc từ 8 giờ sáng đến 3 giờ trưa , ở lại

ăn cơm với các nhân viên của nhà thương. rồi lại tiếp tục

làm việc tư 3 giờ trưa đến 6 giờ chiều .
Cho nên ở dưới quận , dưới xà ntr tại tỉnh chúng tôi ,

dân chúng khi đau ốm rất tội nghiệp . Đi xin tức , thì sẽ

được trả lời là có bao nhiêu thuốc đó thôi , ai sống được

thì uống, không uống được thì đi mua. Vậy , cô úng tôi xin

lưu ý Bộ Y tế vấn đề này .

Chú , tôi nghĩ các vị Bác-gi ở Việt - nam ta nên theo

gương củ % các bác - si Miến-điện dề bệnh-thân được nhờ.

Thu a quý vị , chúng tôi không dám dài dòng vì chúng

tôi lên dây chỉ muốn trình bày uếp theo lời phát- biểu của

bác-si Bi ý về tinh thần làm việc của các cán bộ y-tế mà thôi .

Tina chúng tôi hiện cũng chịu cảnh chiến ta nên đồng

bào phần bị thương , phầa đau ốm rất nhiều . tất cả đều

dược Bác- Vinh săn tóc thật chu đáo . Thấy các vi chịu

khô ngày đêm như vậy , thật nếu tôi mà có con , tôi không

cho bọc Bác- s dâu vì thư Bác- xi Vina, ăn khá no, ngủ

không ngon , đường ăn uống phải bỏ , khi có bịnh đìu thì phải

chạy về văn sóc cho người ta liền .

Xin kính chào Quý vị .

(Vỗ tay )

Tôi thấy lòng nhân đạo của Bác-si Vinh tế : là bao la ,

Ông đã góp rất nhiều công lao trong nhà thường . Vì thế , tôi

yeu-cầu ông lồng - truởng Y- tế nên lưu- ý tất cả nhân viên ,

cán bộ trong hộ, khuyến khích anh em phải vui vẻ , dễ dàng

khi tiếp xúc với bệnh nhân đừng đề co người ra nối nhà

thương là thì ghét nữa . Tôi xin chấm dứt và cám ơn tất

cả quý vị !

Ô. CHỦ-TỊCH.–

!

Kính thưa Quý công viện ,

(Vỗ tay )

Chúng tôi xiu đề nghị dề cao ủy - ban đúc kết tàu lời

phát biểu của ông Chủ-tịch ủy ban Y-tế .

O. CHỦ- TICH . Bỏ.THÔNG ( Chủ-tịch ủy ban Y tế.)
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Chúng tôi xin lên đây đề trình -bày theo những ý kiến

riêng của chúỆg tôi chứ tôi không có ý trả lời quý vị đã lên

trình bày trước đây .

Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho ủy ban Nhâác

Tai-chính đề đúc kết .

O. TRƯƠNG.NHƯ-THIỀM ( Thuyết-trình - viên . –

Kính thưa quý vị . ủy-bap chúng tôi xin trình bày tắc

cả các khía cạnh của vấn đề Y-tế .

Về vấn đề tại so tại các định viện có chỗ nằm miền

phí lại có chỗ nằp trả tiền , chúng tôi xin thay đó là

thông lệ của tất cả mọi bệnh viện .

Vì không có ý kiến tu-chính về kinh-phí của Bộ Y-

tài khóa 1973 , cho nên chúng tôi xin đề-nghị quý đồng- viện

bieu -quyết chấp thuận kinh-phí của Bộ Y-tề tài khóa 1973 là

3.988,000,000$.

Tại các quốc- gia khác , bịnh phân nằm ở bất cứ một

bịnh viện thí nào cũng đều phải trả tiền .

Sau dĩ , chúng tôi sẽ trình dọc khuyến -cáo mà chúng

tôi đã thảo -luận cùng ông Chủ-tịch Ủy-ban Yi cúng như

đồng - viện Trần-đình-Ngọc .

Chúng tôi nghĩ rằng lý tưởng là các trợ cấp chi-phí

đó thì thường là do quý An-Binh Xá-lợi dài thọ.

O , CHỦ-TICH

Bây giờ chúng tôi xin đưa đề nghị của ủy-bay về pin

cấp kinh-pí trước, sau đó là về phần khuyến cáo.Nếu mai mốt viện-trợ-Mỹ không việp trợ thuố : men nữa

thì lúc đó chúng ta cũng phải đi đẻ, chỗ có quy tn-ninh xã

hội , và tất cả bình-phân nằm ở bệnh-viện công đều phải

trả tiền .

Quý công-viện vào chíp-thuận kinh phí 3.998.000,000$

dành cho Mục 28 , xin giơ tay .

Về vấn-đề nhân sự ở Bộ Y tế , chúng tôi cũng xin đồng

ý với tất cả quý đồng-viện đã phát biểu ý kiết ở dây .

nhưng chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là không phải chi

riêng ở ngành Y - ẽ có vấn đề nhân sự bê bối mi đối với

tất cả các ngành khác cũng vậy .

80 Vị chấp thuận

Như vậy, mục 28 được chấp thuận thông qua.Nếu các quý vị tới các cơ sở khác như Bưu-diện chẳng

hạn , quý vị củaz sẽ gặp những sự tiếp đã không được chinh

tế của các nhân viên chớ khồng riêng vì các nhân viên y-t6 . O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết trình viên).

Chúng tôi kính mời ông Chủ-tịch ủy-ban Y-ể dọc bia

khuyếu-cáo .

Chúng tôi thông cảm tằng những nhân viên y - tố này đã

phải chịu cực k ồ , phải làm những công việc thật là khó

Bhọc, phải trực ngày trực đêm , làm những việc mà người

không chuyên nghiệp không thể làm được. 6. Đỗ THÔNG ( Chủ- tịch ủy - ban Y -t%).

Chúng tôi xin đọc bản khuyến cáo :Vì vậy cho nên tính nết họ đôi khi cũng thấy lồi . Theo

chúng tôi , muốn kiếm cho được những " gười gọi n toàn và

cả chức nghiệp lẫn tinh thần là điều hết sức khó khăn

n

Việc sử-dụng thuốc men cũng như ý nhiệm về việc

sinh cầa đư ợc phổ biến rộng rãi trong dân chúng .

Tuy vậy , chúng tôi cũng sẽ đặt vấn đề đó trong

khuyến-cáo . Vì vậy, các chương trình giáo dục y tế cần phải được

phật tin thêm.

Các ca bộ y-tế là những người đi sát với quần chúng

nhưng đã thiếu sự huấn luyện và thi hành quân sự của mình.

Về vấn- đề y -khoa phòng ngừa , chúng tôi xin có những

nhận xét là các nhân-vita y-tế được huấn luyện Đông phải

riêng về ngành điều - trị mà thôi , mà còn phải được gắn -luyện

về ngành y -khoa phòng ngừa nứa , tức là các bệnh- ệp không

những phụ -trách về điều trị mà còn phụ- tách luôn về y-khoa

phòa gừa nữa . Vì vậy , chúng tôi xin đúc-kết tuyến-cáo

của chúng tôi như sau .

Vì vậy phải có chương trình huấn luyện kỹ lưỡng các

cán bộ y tó không nhất về chuyên môn mà còn gino té

dân sự ” ,

O. CHŮ-TICH.
Việc sử dụng thuốc men cũng như ý niệm về vệ-sinh

cần được phổ biến rộng-rãi trong dân chúng . Vì vậy , các

chương - trình giáo -dục cần được phát-tiền thêm .
Khi bưu Quý đồng - viện,

Đó là bản thuyễn cáo mà ủy ban Y tế đã đúc kº lại

qua một sẽ đề nghị của quý đồng viện .Các cán -bộ y-tế là những người đi sát với dân chúng,

nhưng có thiếu sự huấn- luyện đề thi -hành phần tự của mình .

Vì vậy , phải có chương-trình huấn -luyện ký-lướn , các cánh

bộ y-tế không nhưng về chuyên môn mà còn về giao-xê dân-sự.

Chúng tôi xin ra và khoáng đại biểu quyết .

Xin cám ơn Quý vị ,

Quý 1ồng việc nào chấp thuậa bin khuyến cáo mà ông

Chủ -tich bi Y-tế và trình đọc , xin tiơ tay .

O. CHŮ-TICH ,
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69 vị chấp -thuận 2) Cung cấp thuốc men đầy đủ địa tận các bệnh, các

xã , ấp 14-xôi đe dồng-blo được dễ dàng hưởng-thp .

Như vậy, chúng ta đã kết thúc Mục 28 .

3) Ngăn-chặn hữu- hiệu việc xén bớt thuốc men và thực

phần của bệnh-nhân do sự tham-nhung của các nhân- viên Bộ

Y-tê .

Kính thưa Quý đồng viện ,

4) Chấn-chinh phân-viên trong việc giữ lễđộ và hòa -pha

khi tiếp xúc với bệnh- nhân .Nhận thấy đã một giờ trưa rồi , chúng tôi đề thi với

tất cả quý vị đồng- việp là chúng ta tạm ngưng phiên họpở

đây , vì kính mời toàn thể quý đồng viện dùng cơm trưa tại

Phòng Khánh-tiết , trụ -sở ủy-ban .

5) Tích-cực làm tròn nhiệm -vụ cao quý là xoa dịu vết

thương cho đồng bồo .

O. CHŮ-TICH . -Sau đó , chúng tôi kính mời tất cả quý đồng-viện trở

lại tái phóm vào lúc 14 giờ 30, tức là 2 giờ 30 chiều dà

chúng ta hoàn thành phần chi , phần thu , và chúng ta sẽ

chung" quyết toàn bộ bản-văn dự -luật ngân " ách ,

Ong Chủ tịch Ủy ban Ngân - Ách vừa trình đọc trước

khoáng-đi bản khuyến-cáo do bạn đồng- viện Trầa-đình-Ngọc

đề -nghị. Bây giờ chúng tôi xin đưa ra đề khoáng-đại biểu

quyer .Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng - việt,

Đến đây, chúng tôi tuyên bố tạm ngưng phin-họp.
Quý đồng viên nào chấp-thuận bản khuyến-cáo của Dân

biểu Trần -đình-Ngọc , xin giơ tay .

Tạm ngưng : 13 giờ 00 45 vị chấpthuận

Tai nhóm : 15 giờ 05

Như vậy không đội đủ túc-số hợp-lệ .

6. CHỦ-TỊCH.
Chúng tôi kính mời ủy -ban tiếp tục tình- bày Mục 29.

6. NGUYỄN NGỌC LIÊN ( Thuyết trình viên).–
Chúa tôi tuyên-bố phiên họp tái phóm.

Thưa Quý đồng việt ,
Chúng tôi xin tang Mục 29 thuộc Bộ Xã-hội .

Kinh- phí dự-trừ cho niên -khóa của Bộ Xi -lội là

1.400.00 :0.000$ được ghi trong một chươI . g-trình duy nhất

là Chương 655 : Văn- phòng Bộ và các cơ quan trực thuộc .

Đề tiếp -tục thảo-luận về Ngân-tích Quốc- gia tài khóa

1973 , chứng tôi xin ủy-ban phúc-trình trước khoảng- đại Mục

kế tiếp.

6. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch Ủy ban Ngân-ich Thi

chánh) -

Ủy ban chúng tôi đề nghị khoáng- đại giữ nguyên

1.410.0 10.000$ như đã đề nghị.

Sáng nay , khoáng-đại đã bieu -quyết chấp thuận kinh-phí

của Mục 28 thuộc Bộ y-tế cùng với khuyến -cáo Bộ này.
O. CHŮ -TICH , -

Quý đồng- viện nào có ý-kiến về Mục 29, kính mời lên

diep-die .
Về các khuyến - cáo của quý đồng việc , chúng tôi đã nhờ

ủy-ban Y - ể cứu xét lại , nhưng cũng có một sự sơ sót . Vì

vậy, chúng tôi thi của ông Chủ-tich vui lòng cho phép

chúng tôi tuyên đọc khuyến- cáo trước khoáng đại đề xin

khoáng-đại bieu-quyết .

O. TRẦN- VĂN-SƠN–

Tô: xin đề-nghị tu chính một vài điều về Ngân sách của

Bộ Xã-ội.

6. CHỦ.TỊCH –

Kính mời Ông Chủ- tịch ủy-ban.

6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân sách- "

Tai-chính).

Tại điều 3 Tên -quan đến vật liệu và dịch vụ điều hành

Bộ Xi-tội cố dự- trù 253.000.000$ dề làm chi- bí chuyên

chở thực - phần phụng -8ự hòa - bình .

Khuyến-cao Bộ Y-tế do Dân-biều Trần-đizh-Ngọc đa

oghi aber sau :

Thrc-phần phụng-sự hòa-bình này gồm có : sửa tươi

bột bắp và dầu do người Mỹ viện trợ và thường dùng để

cung cấ cho các tổ -chức có táà cách xa - hoi ở các tỉnh trong

toàn qu c , và một phần được dùng để giúp đỡ cho các học

sinh ở các trường tiểu học.

1 ) Giảm thiểu việc lấy tiền bệnh- nhập cc bệnh-viện

công nhất là các bệnh nhân nghèo không đủ khả năni đóng

86p.

Gà 1 dây , khi có cuộc tấn công của bọn Cộng-sản ở

Quing trị , đồng bào Bạn-nhân chiến- cuộc tăng lên thì Bộ
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Xã hội cũng đã quyết-định cung-cấp cho các nạn nhân chiến

cuộc một khẩu phần trong thực- phần phụng-sự hòa-bình .

Hải-quập có thể đến được hơn một nửa số tinh trên toàn

quốc . Những chuyến tàu chuyên-chở này, chúng tôi được

biết là thưởng thường không bao giờ chở đầy nghĩa là còn

rất nhiều khả-năng để chở thêm nữa.
Trước khi chúng tôi 25.rchị tu-chính về ngân khoản,

chúng tôi xin nói một vài đều lên quan đến thực phẩm phụng

sự hòa bình mà chúng tôi được biết , Cho nên nếu có sự phối -hợp ở cấp Tồng Bộ thì Bộ

Xã hội có thể dùg phương-tiện chuyển-vận của Hải -quan

Đầu đảm-trách một phần sự chuyên chở các thực-phần hòa

bình này đến các tinh , và như vậy mới có thể tiết-kiệm được

tột số chi phí chuyền-vận rất lớn lao .

Chúng tôi nhận tấy rằng về phần họ sinh thì thường

thường các trường Tiểu học, trên nguyên tắc được hưởng

các thực phẩm phụng sự hòa bình này , nhưng trên thực tế

không mấy khi họ nhận đYợc. Nếu những Ty Tu- học hay

là những vị Hiệu -trưởng liên -bệ có lên tiếng dài hỏi thì

cũng chỉ được trả lời thế này hay thế khác.

Do đó , chúng tôi đề nghị cắt 100.000.000$ trong số

tiền 253.000.000 $ dự trù đề chuyên- chở thực-phẩm phụng

sự hòa-bình . Đồng thời yêu-cầu Bộ Xã-hội thực hiện nhữn

sự liên lạc với Bộ Quốc - phòng này , nếu cần, đặt vấn đề này

với Hội-đông Nội - các đề xin sử dụng phương-tiện của Hải

quân lần bớt đi phần nào số tiềa chuyen -chở.

Đặc biệt là đối với nạn nhân chiến-cuộc thì thực-pham

lại đến một cách rất ít ỏi , là vì họ chỉ được cung-cấp gạo

và muối . Đó là phần căn bản, và phần này trên thực-tế ở

các nơi đầu lượ • Cung cấp một cách khá đầy đủ , nhưng thực

phầm phụng sự hòa bình , theo chúng tôi thấy , không được

Cung cấp một ckch dồi dào .

Đó là ý kiến của chúng tôi liên quan tới Mục 29 sau

khi đề nghị cắt 105 000.000 $ . Như vậy , tổng số kinh phí

của Mục 29 là 1.312.000.000$ thay vì 1.410.000.000$.

O. NGUYỄN VĂN - QUÍ.

Ở đơn vị chúng tôi trong khoảng thời gian gần đây có

vào khoảng 30.000 nạn nhân chiến cuộc từ các tỉnh Bình-định

Pleiku , Komtum kéo về . Trong khi đi thăm viến ; các trại

định cư , các trại tiếp cư và tiếp xúc với Bác- ti Pat - quang

Bia, chúng tôi mới biết có thực phẩm hòa bìa này .

Nhưng don-vị của chúng tôi không có những thực-pham

do vì sau khi chúng tôi tiếp xúc với đồng bào & 4 phương .

họ cho biết là dầu cũng như bột bắp chưa được chở đến ;

còn sửa tươi thì lấy cớ nếu cấp cho đồng bào , họ không biết

dùng , họ kêu đau bụng này nọ v..v ....

Xét đến ngân sách của Bộ Xa-hội với số tiền là

1.410.00 1.000$ so với ngân sách tổng quát mà ủy - ban di

de-nghi, chúng tôi thấy rất buồn là vì ngân-Béch này chỉ chiếm

tỷ lệ khoa : 8 3,5 ° o. Đây là một sự đóng góp rất nhỏ nhoi

của Chính phủ đối với số phận của rất đông đồng bào chúng

tay những đồng bo xấu số , nhứt là trong giai đoạn hiện tại .

Chúng tôi đã đặt vấn đề này với Bộ Xã- hội , nhưng

chưa có kết quổ, bằng chứng là trong những lần thăm viếng

vừa qua , chúng tôi lại thấy thực phẩm " phụng VỤ hòa-bình

cũng chỉ được cung cấp chút ít mà thôi , nghĩa 1 cấp phát

dưới mức cá bản dã được Bộ Xã-hội ấn định , trong khi

đó thì ngoài chợ , ngoài thị trường, chúng ta cóta có thể mua

những thực phẩm này một cách rất dễ dàng.

Trong vấn đề thực thi chính sách của Bộ Xi-hội hiện

tại còn có nhiều vấn đề mà Bộ Xã-hội phải lo , như ấn-đề

nglèo đói , hành khít , du - đãng , mái dâm. Tất cả những án

đề này đều do hoàn cảnh chiến tranh và tình trạng nghèo

đói mà ra . Dân chúng xấu số của chúng ta ngày càng nhiều

hàng ngày họ nhan nhản ở trước mắt chúng ta .

Quý vị cũng biết rằng trong những thực phẩm này

có một vài thức ăn mà người Việt-Nam ăn không quen ,

nhưng thật sự nó lại là những thức ăn rất bồ, cặc biệt là

bột bắp , những nhà làm bánh người Trung Hoa thường mua

để làm thành những thứ bánh rất ngon và bán rất đắt tiền .

Ngay cả ở tai- phố Sài -gòn này và một số thành phố

lớn tươnỆ : đối an -binh , chúng ta đều thấy họ . Đó là một

trách nhiệm mà cũng là một nồi buồn -tủi cho những người

được may mắn như chúng ta . Vì vậy , trước nhân cách của

BỊ Xã-hội một ngày 1 -sách quá yếu kém như thế này. chóng

ta là những người có trách nhiệm, chúng ta cần phải lo âu.

Chúng tôi xin đơn cử một thí-dụ : theo thống kê, Con

tố đồng bào chiến -nạn của chúng ta từ tháng 3 đến nay đã

có đến gàn 900.000 người gồm các tỉnh từ Quảng-trị cho

đến các tỉnh vùng III , vùng IV .

Vì vậy , chúg tôi mong mỏi Bộ X8-Hội phó kiểm soát

các Ty xã - hội ở các Tỉnh , Thị xã trên toàn quốc để làm

thế nào cho sự phân phối thực phẩm hòa -bình này được đến

tay những người mà chúng ta định cấp phát cho họ.
Chúng ta cũng lấy làm an ủi đã được Hoa-kỳ tận-tình

trợ giúp cho chúng ta trong những tháng qua , nhờ đó, chúng

ta mới thanh thoa được sự cứu trợ cho đồng bào vì ngân -tích

năm 1972 không có dự trù.

Về vấn - đề chi -phí chuyên-chở , Bộ Xã-hội dự trữ

253.000.00 $ trong một năm , chúng tôi nhận thấy chúng ta

đã có một phương tiện chuyên-chở, đó là các tàu Hải-quân.

Hai-quân có hai loại tàu chuyên -chở : loại tàu LST thường

được gọi là duyên -vận hạm, và các loại khc là LSM-

thường được gọi là Hải-vận hạm Loại đầu tiên trờng dùng

đề chở binh- gi hay là vũ khí, dan-dược đến các tỉnh thuộc

Miền duyên- hai : loại thứ nhì đợc dùng chở những vật

liệu tương tự và binh - si đến các tỉnh thuộc miền Nam ,

Chúng tôi nhận thấy rằng năm nay ngân sách dự-trù

cũng không có nhiều để cứu trợ hàng triệu đồng bào chiến

nạn đó , lưng chú 3 tôi thấy ở Mục 34, nơi phần Việt-3

trợ Mỹ có dự trù một số tiền là 9.540.000.000 $ liên hệ

đến chính sách xã hội. Chúng tôi thấy rắag vấn đề giúp đỡ

đồng bào , nhất là dòng- bào chiến nạn trong giai đoạn hiện

tại là một vấn đề quan trọng trong chính sách dành dân.

Hẳn nhiên không phải là tất cả tàu biển của như loại

LSM nào cũng có thể đến các tỉnh trên toàn quốc được .

Tuy n'iên, tôi có thể nói một cách chắc-chắn rằng các tàu

Thật vậy , thực tế ở đời có thực mới vực được đạo ” .

Hơn nữa , chúng ta giúp đỡ đồng bào đau khổ ở trong giai
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đoạn khó khăn thì sự phớ ơn của đồng bồo bị tạº đó càng

giúp cho sự tuyên truyền của các cán bộ mạnh dạn hơn

chúng ta sẽ dễ dàng lôi kéo những đồng bào ở nông thôn đó

theo chính nghĩa quốc gia

.

nhưng khi thai-thể kéo dài đến tháng thứ ba thì họ . Jimlam

cao cảnh thiếu thực plan. Chúng tôi không muốn dùnz

tiếng “ đói , vì ở miền Nam từ thuở nào đến giờ chúng tôi

không thấy đồng bồo đói , nhưng bây giờ chúng tôi phải nhìn

phâu tằng đồng-bào tại những tinh treo rất khổ vì thiếu thực

phàn
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng phương -tiện , và

nhất là nhân tố da b cho các Ty Xi-hội ở các địa phương

quá yếu kém . Số cán bộ đó lại làm việc theo tinh thần công

chức hơn là tinh thần cá bộ.2

Có những đồng-bào vì thiếu thực-phần , phải tìm các

loại khoai ở ngoài đồng đề án , mà các loại khoai thì khôn

phải là những thực - phần người ta thường dùng nên có thể

hại đến sức khoẻ .
Vì vậy mà hoạt động về xã hội rất ít ỏi và tất yếu kém

so với các TT khác , chẳng hạn như Ty Thông-tin hay Tinh

đoàn Cán -bộ Phát-triển Nông thôn v.v... Và cũng vì các lý

do đó mà chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều thiếu sót trong

việc giúp cho đồng bào chiến nạn . Đó là điềm thứ nhất .

Điểm thứ hai là vấn-đề cứu-trợ cho đồng bào chiến-nạn .

Trước đây, chúng tôi cũng đã lên tiếng chống dõi

phương- pháp làm việc có tính cách máy móc của Bộ Xã hội ,

và đã được Bộ Lầy sửa đổi .

Bởi vậy , nhân dịp này , chúng tôi xin đề nghị Ủy-ban-

lu- ý Bộ Xãhội phải làm sao kiểm kê chính-xác sự thiệt-hại

của đồng-bào và có thể , cứu trợ cấp thời và cứu trợ dài

hạn cho những đồng bào ở những xả , áo bị chiến nạn , vì từ

đây cho đến Tết còn 3 tháng nữa đồng-bào mới gặt hái

được.

Chúng tôi xin xác nhận lại một lần nữa rằng đồng-bào

những vùng có giao-tranh đó hiện giờ đang thiếu thực

phẩm , thèm vào đó vì công việc làm của Bộ Xã hội có tính

cách giấy tờ và cúng vì thiếu cán bộ cho nên không thể giúp

dở dồng-bào một cách thiết thực và đồng bào có đủ thực

phẩm mà dùng trong khi chờ đợi đến mùa gặt hái . Đó là

nhận xét thứ nhất của chúng tôi .

Đồng bào chiến bạn trong những tháng vừa qua gồm

hai thành phần , và phải có những phương-pháp cứu trợ khác

nhau. Chảg hạn như ở những linh lớn như Quảng-tri , Bình

long bay Kontum , Cộng sản đã tấn công vào thị xã , nên hàng

chục ngàn đồng bào phải di -tản đi nơi khác . Những đồng

bào đó phải ời khỏi tản nơi chôn nhau cắt rốn của mình

đà đếa tạm sống tại một thị xã khác .

1

Nhận xét thứ hai là trong những vùng bị chiến nàn vừa

qua chúng tôi thấy sự đóng góp của các tư- nhân và các cơ

quan từ thiện song song với công việc làm của Bộ Xi hội

rất có hiệu-quả và đã xoa -du dr : rất ph ều nỗi đau khổ

của đồng-bào trong khi Bộ Xã hội không thể một mình cóng

dáng rồi . Chúng tôi thành thật ca ngợi sự đóng góp của

những tư - nhân và các cơ quan từ thiện đó .

Do đó, các Cơ quan cứu-trợ cần phải thiết lập những

lưu trại cho họ ở. Ngoài ra , còn có một số đồng-bào khác vì

Cộng-in chi tấn công vào các dơ - vị nhỏ hơn như các xã .

ấp trong vài ba ngày thì đồng bồo tại những đơn - vị đó cũng

tạm lánh nạp đi nơi khác,nhưng sau khi quân đội ta tái chiếm

các xã , ấp đó thì dân- chúng lại trở về .

Sổ dồng-bào bị nạn này cũng rất đông, nhưng Bộ Xi

hội vẫn xem họ như là những đồng-bào phải được tập -trong

vào các trại tỵ nạn thì mới được cứu trợ , thành ra những

biện pháp cứu-trợ mà trước đây Bộ Xã hội dành cho những

đồng-bào ty- nạn rải rác đó rất là thiếu sót .

Đề cập tới cơ quan từ thiện, chúng tôi thấy Bộ Xi.

hội đã có khi ở điều 5 một ngân khoản là 238.000.000$ đà

trợ-cấp cho các cơ quan từ- thiện . Với số tiền này, nếu ở

trong giai - doạn bình-thường thì chúng tôi khôn thắc-mạc

gì cả , nhưng chúng ta đang ở trong giai -aoạn cần phải trợ

giúp dồng -bào nhiều hơn, nên chúng tôi nhận thấy số tiền

2 38.000.0 $ này quá ít nếu so với kinh phí Viện-trợ Mỹ

la 9.140.000.000 $ .

Bộ Xã-hội đã chỉ thị cho các Ty Xã-hội địa- phương

cố gắng làm sao để tập trong số đồng bào đó lại đà kiềm te

rồi mới cứu- trợ. Chính sự kiệm-kế này làm cho một số đồng

bào bị thiệt thòi , vì khi tình trạng đã yên rồi , người ta lại

trở về xã ấp mà ở chứ không tập-trung nữa .

Vì vậy, chúng tôi đề-nghị Ủy ban hay cứu xét để tăng

gia trợ -cấp cho các cơ quan từ thiện này vì theo chúng tôi

đây là những cơ-quan đã thật sự giúp đỡ tận tình cho đồng

bào chẳng hạn như Hội Hồng -Tập- Tự, cơ-quan Carita

hay là Ban Từ thiện Chùa Ấn -Quang , Ban Từ - hiện của

Tổng Giáo - Hội Linh Sơn ở Cầu-Muối.

Như tôi đã trình bày, các Ty Xã -hội không có đủ cáp

bộ để làm việc ở hạ tầng , cho nên họ chỉ làm việc một cách

máy móc , làm việc theo căn -bản giấy tờ , do đó sự kiểm k8

dân chúng bị nạn không được hoàn hảo , và vì sự kiềm ca

không hoàn-hảo đó mà đồng bào không hưởng được những

tự cứu-trợ dành riêng cho họ . Đây là một sự thiệt thòi quá

đáng trong việc dành dân .

Nếu quý vị Dân biểu nào ở những vùng chiến - nạn có đi

hoat - dộng . Lẽ thấy chính xác rằng những cơ quan này

thiểu phương -tiện và dù là những cơ quan tư -nhân, nhưng

vẫn không nềhà và vẫn thường-xuyên hoạt động ở tại vùng

có đồng-blo chiều-nạn và nhiều khi còn xung-phong nhiều

hơn là những cán bộ của Bộ Xã - hội nữa .

Như bạn Trần- đức-Trong đã có nói cách đây một tuần

lễ, và chúng tôi xin xác nhận , là tại các tỉnh như Tây-ninh.

Hậu-nghia tay Long -an có những xã , ấp bị Cộng - sản tấn công

hai , ba lần , nhà cháy hai , ba lán ; dân chúng ở đồng quê

chúng ta th ờng thường nốt nhà đều có một bộ lúa nên , khi

nhà cháy thì thực phẩm cũng bị cháy luốn .

và kết luận, chúng tôi đềnghị tăng gấp đôi phằn trợ :

cấp của Bộ Xã hội đề Bộ trợ cấp cho các cơ quan từ thiện

Chúng tôi xin thành thật cám ơn quý vị .

TI

O. LÝ- HIỀN-TAI

Chúng tôi xin có vài ý.kiến về Mục 29 liên quan đến

Bộ Xã-hội.
Lúc đầu thì đồng-bào còn sống ly-lát nhờ vi được,

4
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Kính thưa Quý vị ,

10

Chúng tôi xin động vin Trần -văn-Sơn nghi tỷ lại với

đề do vì chúng tôi quan niệm rằng chúng ta phải tôn trong

sự sống còn của đồng bo hơn là vấn đề tiền của hay là phần

vật . Chúng ta biết rằng tiền của đó do đồ g kho đóng góp ,

nên chúg ta phải ưu tiên dinh cho họ.

1Trong thời-gian qua , như quý vị đã biết , công tác của

Bộ Xã hội Đất đa đoan, nhứt là từ biến -cố tháng 3 cho đến

nay. Những sự việc đi xky ra quá bất ngờ ngân-kích quốc

gia năm 1972 không có dự trù nên khi sự việc xảy ra Bộ Xã

Đội đã phải vô cùng bối rói . Để đáp ứng nhu cầu căn-thiết

đó , Bộ cúc di cố gắng gia tăng mọi mặt hầu giúp đỡ cho

đồng bào trong nhữnỵ cơn hoạn nạn 1 khốn khở .

Nẵu chúng ta có phân vật nhiều , chúng ta có những

nhu cầu về giúp đỡ cho đồng bộ như k chúng ta không đưa

tới tay họ trong những lúc cần thiết , thì chúgg tối thiễu nghi

tăng phân vật cũng như những phương tiện dành riêng cho

đồng bộ cũng như vứt đi . Do đó tốt hơn hết là chúng ta

cần phải có phươ13 tiện chuyên chở thật hữu hiệu và thật

nhanh chóng .

Sự việc xảy ra vượt quá mức ấn định, do đó có một

vài sự việc b bối xảy ra như quý vị đã nghe , chẳng hạn như

Đà Nẵng, ở Chơn-Thành v..v ... Tuy nhiên , nếu nhìn tổng

quốt , chúng ta cũng nhận thấy rằng đó là một điều cố gắng

của Bộ Xã hội, cũng như của các cơ quan từ - hiện trong

thời- gian qua .

Chúng tôi cúp đồng quan điểm với động viên Nguyên.

văn - Quý là chúng ta phải làm thế nào là giúp đỡ cho được

hữu hiệu và xin gia tăng gấp đôi ngân khoản trợ cấp cho

các cơ sở từ thiện hầu các cơ sở từ thiện độ có đủ phương

tiện hoạt động , cảng hạn như các cơ sở từ thiện cô nhi hoặc

là trại cùi v...

Chúng tôi không phủ nhận là có một vài cơ quan Xa.

hội ở tại địa phương đã có những tình trạng bê bối, lợi

dụng những lúc cấp bộ• đề có ý định không tốt là chia

nước đục thi câu ” . Điều này cũng tôi đã có khuyến-cáo và

yeu-cầu Bộ Xá-lôi cuốn “ chiab lại .

Một lần nữa chúng tôi đề nghị gia tăng đo đội ngán.

khoản đề trợ cấp cho các cơ sở từ thiện và xin giữ lại 100

triệu mà đồng-viện Trần -văn -Sơn đã xin cắt bỏ .
Chúng tôi cũng đồng quan điểm với đồng - viện Nguyễn

văn-Quý là Bộ Xã -hội đã có nghe những sự khuyến-cáo đó ,

Chúng tôi cũng nêu lên một qua- diêm là vấn - đề nhu-cầu

chuyen-chở phàm-vật thụng -sự hòa bình với số tiền như đồng

viện Tần - ăn - Sơn dã có nêu lên :

Xin cám ơn Quý vị .

6. TRẦN-ĐÌNH NGỌC.

Kính thưa ôn, Chủ tịch,
Trước mắt , chúng tôi xin thành thật cáo lối cùg ông

Chủ tịch và toàn thì quý đồng việc hiện diện ở đây về những

lời phát biểu của chúng tôi sau đây nếu có điều gì làm phật

lòng quý đồng việp xin quý đồ 3 viện niệm tình tha thứ cha.
Kính thưa Quý đồng-viện ,

Với số kinh- phí hơn 9 tỷ mà Viện-trợ Mỹ tiúp cho

chương-trình xã hội của Việt-Nam , chúng tôi thiết nghi rằng

trong số đó ít ra chúng ta có chừng 4 tỷ về thực-phần ;

và với 4 tỷ về thực-phẩm đó , đòi hỏi một nhu cầu chuyên

chở khá lớn .

Thiền nghĩ rằng , cúng tôi phi lên đây trong giờ hãy

cũng là điều vạn bất đắc dĩ , vậy trước hết , chúng tôi xin

mạn phép nói về ông Chủ-tịch Hạ Nghị-viện, chủ-tọa phiên

hop hom nay .

Như đồn viện Trần -văn- Sơn dã nêu lên là tại Ao Bộ

Xã-hội không nhờ Hải- quập hay các cơ quan khác của Chính

phủ giúp đỡ , chúng tôi cũng có tắc mắc về vấn - đề này và

có hỏi Bộ Xã hội thì được Bộ này cho biết là Bộ đã có nhờ

nhưng vấn đề là purcầu của Bộ Đào ru- tiên thì phải dành

cho Bộ đ6 .

Thực ra tôi phải nói ngay tăng đng Chủ tịch là một

người mà chúng tôi rất kính mến Xra nay . Chúng tôi lại cũng

rất khâm phục ông Chủ-tich về tài điều khiển các phiên họp

nghị-trường.

Bàn hình là sau khi Công-sản Bắc- việt vượt tuyến tín

công Việt-nam Cộng hòa vào tháng 3 thì những nhu-cầu

chuyên -chở phàm-vật lại đứng sau nhu - cầu quốc-phòng và

quân sự.

Từ ngày vào Tòa nhà Lập-pháp nây, chúng tôi nhận

thấy ông Chủ-tich là người rất vô tư và công bằng trong việc

điều khiển các phiên họp thoáng đại trong đó các Dân-Điều

thuộc mọi khuynh hướng được tự-do lên phát biểu tại diễn

đàn này theo thứ tự ưu tiên trước sau mà không bị một sự

cản trở nào.

Tuy nhiên , sáng hôm nay , trong khi thảo luận về Mục

28 , chúng tôi rất ngạ : nhiên không hiểu tại sao chúng tôi

lại bị ở trong một trườbg hợp hết sức là kém may mắn :

Do đó , có những thực phẩm mà Bộ Xã - hội đã dự trù

nhờ Hải-quần và Quân - vẩn hay không- quân chun-chở đến

các nơi để trợ cấp các đồ g -bo chiếa - nạn thì không được

đáp ứng theo như Bộ đòi hỏi . Do đó mới có những tình

trạng khó khăn , đồng bào đói khổ , và các anh en chića -s1

phải chia sớt nhựao phần ăn của mình cho đồng bào.

Chúng tôi còn nhớ lúc thảo luậu Mục đó , khi đến đồng

viện Sơn Sự , ông Chủ tịch có nói là “ vì phầa thảo luận về

Mục này đi dại , vậy xin quý đồng viện thông cảm, 480 phia

phát- biểu của đồng việp Sơn- Sự, chúng ta sẽ chấm dứt phần

thảo luận và giao cho Thuyết trình đoàn đúc kết ” .

sau phẫu

Vì vậy , chúng tôi xin phép không đồng quan điểm với

đồng việu Trần - văn -Sơn là cắt 105,000,00 $ về vấn đề

chuyên chở, gia đồng- viện Trần - văn - Sơn vui lòng thông

cảm cho . Chúng tôi xin đồng quan điểm với ủy - Đan Ngành

sách là chúng ta nên giữ nguyên ngân khoản tiền chuyên chở

thực phẩm phụng tự hòa bình .

Thưa quý đồng- viện, quả thực lúc đó tôi cũng có một

vài vấn đề còn muốn phát biểu trong Mục này , tôi đã nhờ

Cảnh- lại sai tên nhưng nghe ông Chủ tịch tuyên bố như
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vậy tôi bòa bảo Cánh-lại thôi không ghi nữa vì tôn trọng ý

kiến của Chủ-toa -đoàn .

tôi phải được biểu quyết ngay cùng với khuyến cáo của đồng

viện Chủ- tich ủy ban y-tế nghĩa là trước lúc khoáng đại tạm

nghỉ dề dùg cơm trưa .

Nhưng đang khi đồng- viện Sơn-Sự phát biểu , chúng

tôi tại thấy Cánh -lại ghi tên đồng-viện Nguyễn- văn- Phùng

trong danh sách xin làn diễn đàn , Nghi rằng chắc ông Chủ-

tịch đã dồi ý , tôi lại nhờ Cảnh-lạt ghi tên lên phát biểu trên

bảng ,nhưng bị từ chối và điều đó chính Cảnh- lại có xuống

nói với tôi .

1

Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì Thuyết-trình - oàn lại

có nhã ý thườg cho đồng- viện Chủ- tịch ủy - ban y tế lễa đây

đúc kết khuyến cáo và tôi cũng không hiểu vì lý do gì đồng

viện Chủ-tịch ủy - ban y-té lại bỏ khuyến cáo của chúng tôi mà

không đưa ra trước khoáng đại đề biểu quyết hay khi đó .

Lúc đó , tôi thắc mắc thật sự vì không hiểu tại sao một

động-viện khác ghi tên lên phát biều được, còn tôi thì không,

một trường-hợp tôi chưa từng thấy xảy ra tại Dghi-trường

này từ ngày tôi bước chân vào đây và nhất là đối với cá

nhân tôi , tôi cho ra hề gặp trường hợp nào như thế . Từ đó

tôi băn khoăn tự hỏi không hiều việc tôi lên phát biểu như

vậy có hại cho khoáng đại hay là có hại cho những ai không

mà lại bị từ chối khéo như thế .

Bởi vậy, sau khi khuyến cáo của đồng viện Chủ-tịch ủy .

ban y tế được khoáng đạt chấp thuận thì ông Chủ-tich tuyên

bố tạm ngưng phiên họp đề quý vị Dân - biều dùng cơm , làm

cho chúng tôi hết sức bỡ ngỡ và vì vậy khuyến cáo của chúng

tôi dưa & sau giờ cơm trưa với sự hiện diện quá ít ỏi của

quý vị Dâu-bieu nên đã bị thiệt thòi .

Kính thưa quý động-viện , khuyến cáo của chúng tôi ,

một khuyến cáo nói lên những uất ức của những người dân khi

vào bệnh viện công phải trả tiền cùng với những sửa sai về

phân sự tại các Bệnh-viện đầu làm cho dân chúng bớt đi

những ta thán , bất mãn có từ lâu nay :

Thưa quý đồng- viện , trong lúc thảo luận về ngân-sách

quốc-gia , một dự luật hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng

đến toàn bộ tinh hoạt quốc- gia mà khoáng đại y như cảnh

chợ chiều như thế này , chúng tôi nghĩ rằng sự đóng góp ý
kia của mỗi Dân -bều khi nhận thấy đất nước chiến tranh ,

dân chúng lầm than khổ cực , đã nói lên một phần nào tôi

niềm cựa mình cho vơi đi những dằn vặt chua xắt

Tại sao ông Chủ tịch Ủy ban y- tế lại đường đột và ngang

nhiều gạt bỏ khuyến cáo của chúng tôi di ? Bởi vậy, chúng

tôi hết sức phẫn nộ điều đó . Chúng tôi mong rằng từ đây về

sau xin quý vị đừng có đối xử với chúng tôi hoặc là đối xử

với tất cả quý vị Dân-hiều khác như vậy ,
Tôi nghĩ rằng sự hăng hái tham gia thảo luận là điều

dáng quý vì đó chính là phận sự của Dân -bều mà Chủ-toa

đoàn cần phải khích lệ , cần phải đề cho Dân-hiều phát biểu

đầy đủ ý kiến của mình vì chính. Dân-hiều sẽ phải chịu trách

nhiệm trước đơn vị , trước cử tri của mình và trước toàn thở

quốc dân về những lời phát biểu của mình chứ không phải

cả khoáng đại này chịu trách nhiệm ,

Một lần nữa , chúBg tôi xin cám ơn quý đồng viện và gia

quý đồng -viện cùng vui lòng tha thứ cho tất cả những điều

gì mà chúng tôi có làm phiền lòng quý đồng việp .

( Vỗ tay)

2.CHỦ-TỊCH.

Vậy , không vì lý do gì mà có những sự chèn ép , cản trở

đề Daa -biều không thể phát - hiều tại dễa - đàn này . Xin hãy

cho chúng tôi được sinh hoạt nơi đây theo đú5 g Nội-quy ,

xin đừng để chúng tôi đánh mất niềm tin quí báu nơi Ban Chủ

tọa , nhất là với ông Chủ- tich là người chúng tôi bằng quý

mẽn , bằng kính- trọng , và những điều chúng tôi vừa phát biểu

quả là một sự bất đắc dĩ phải nói ra mà thôi

Để giải tỏa thắc mắc của bạn Tấn-đình- Ngọc, nhất là

de danh tu sự hiểu lầm chúng tôi xin trình với quý đồng:

viện là khi chúng tôi tuyên bố tại diễn đàn , chúng tôi đề-nghi

sau phần phát bều ý kiến của đồng viện X hay đồng viện Y.

Chúng tôi về trao lời cho ủy-ban đúc tết , đó là chúng tôi đều

nghị chứ chúng tôi không có quyền chấm dứt cuộc thảo luận .

vì cuộc thảo luận chỉ có thể được chấm dứt bằng một cuộc

bu quyết của kẻ sáng dại , chiếu theo đề nghị tiên quyết

của Tưở: g- khối ( điều 153 Nội -quy )

Điểm thứ hai , chúng tôi xin trình quý đồ g-viện cuộc

biểu quyết về bản khuyến cáo của chúng tôi đối với Bộ y-tế

vừa rồi . Chúng tôi xin thành thật cảm tạ quỷ dòng viện đã

nhận thấy bản khuyến cáo của chúng tôi có ích lợi cho tập

thề dân -chúng nghèo mà biểu quyết chấp thuận .

Thành thử khi chúng tôi kêu gọi sự thông cảm của

quý vị mà quý vị xin ghi tên lên diễn - dàn phát -hiều thì

buộc lòng chúng tôi phải ghi tên , đó là trường hợp đã xảy

ra cho động viên Nguyễn- văn- Phùnx.
Tuy nhiên , bản khuyến cáo đó đã không hội đủ tục số

hợp lệ , không phải vì thiếu những vị hưởng ứng với chúng

tôi mà chỉ bởi vì lúc biểu quyết con số quý vị hiện diện quá

ít ỏi.

Còn về trường hợp của động viện Trần-đình- Ngọc ,

chúng tôi chưa hề và không hề được Tổng-thơ.ty- doàn cúng

như cảnh lại hỏi ý-kiển . Nếu cảnh lại không khi tên , đó là

một điều đáng trách và ngoài ý muốn của Chủ-tọa-đoàn ,

chứ không bao giờ có sự chèn ép. Đó là điều thứ nhứt .

Thực vậy , nếu quý dồ :18-viện không đồng ý với chúng

tôi xin quý dồrig - việu cứ việc dựng lên và dễm xem trong

nghị trường này có được 50 Dân- bều hay không ? Như vậy

với 3 phiếu chấp thuận khuyến cáo của chúng tô1, chúng tôi

cũng cảm thấy yêu ủ rồi mặc dầu Bế chưa hội đủ tục số cần
thiết vì biết làm sao hơn được ,

Đền thứ nhì liên quan đến đềnghị khuyến-cáo của

đồng viện Tần-đình - Ngọc. Chúng tôi có ghi nỀận , nhưng

Thuyết-tnh - đoàn có trả lời với bạn Trần - đình-Nọc răng

đó là một sơ sót ngoài ý muốn và Thuyết trình-đoàn đã có

thiện-chí tình- bày trở lại .Cho nên con số 43 phiếu đó rất phù hợp với sự kiện

diện của quý vị Dần- biểu có mặt tại đây và khô : g có gì gọi

là đáng ngạc nhiên cả . Lẽ ra , trong phần khuyến cáo Mục

này ,khi chúag tôi đã đưa cho ủy-ban thì khuyến cáo của chúng

Chúng tôi cũng mobg đồng viện Trầa đình-Ngọc thông

cảm , và Lễu đồng việc chưa được thỏa mãn, chúng tôi đề.
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nghị tới phần cung-quyết, đồ g viện Tần - đình- Ngọc vui

lòng đặt vấn đề trong phạm vi tu - chính - áp dề cho thoáng

đại biểu " quyết lại .

một cách đai - khái rồi sau cùng trả lời rằng Bộ nào lo Bộ đó

vì không thể phối - hợp được.

Thưa Quý vị.

Sở di chúng tôi nói lên như vậy là đề xác nhận rằng

chúng tôi lúc nào cũng tôn trọng Nội-quy và vô tư đối với

tất cả quý đồng việp , nhất là đồng viện Trần- đình- Ngọc lại

trong khối của chúng tôi , thì chẳng bao giờ có sự chèn

ép được.

hot Tông -trưởng Xã -hội chính là một y -rị xuất thân

từ Hải-quan, do đó vấn - đề liên - lạc giữa và Ông Tư

lệnh Hải - quân cũng không có gì khó khăn lắm , và sự xin yên

trợ của Hải- quân là tuột điều mà chúng tôi nghĩ rằng có thể

thực- hiện được.

Chúng tôi xin đi tất cả quý đồng viện vì đã làm mất

vài phút của quý vị . nhưnz chúng tôi cần giải thích đề

tránh sự hiểu lầm .

Vì vậy , cho nên chúng tôi xin không đồng ý với đồng

việp Lý -bền - Tài và xin giữ lại đề-nghị của chúng tôi lúc

này là cắ: 100 triệu trong 253 triệu dành cho phần chuyên

chở thực-phần phụng"sự hòa-bình.6. TRẦN-VĂN-SƠN.

O. NGUYỄN-VĂN-QUÍ . -Vừa rồi , khi phát-Điều ý.kiến về ngân-sách Bộ Xã-hội ,

chúng tôi có đề-nghị cắt giảm 100,000,000$ trong số tiền

253.0 0.000$ dinh dề chuyên chở thực phẩm phụng sự

hòabình ,

Lúc này , chúng tôi đã lên dây phát biểu ý-kiến về ngân

sách của Bộ Xã-hội , nhưng vì không đủ thì giờ nên những

nhận-xét của chúng tôi chưa được phát biểu hết . Vì vậy ,

buộc lòng chúng tôi phải lên đây một lần nữa về nếu the

một số nhận xét liên -hệ đến các vấn đề của Bộ Xã-hội.

Sau đó , đồng viện Lý-hiền- Tài có đưa ra một vài lý.

do đề xin giữ lại số tiền đó . Tôi rất thông cảm về những lập

luận của công việu Lý-hiền - Tài . Tuy nhiên , còn có một vài

điềm mà chúng tôi xin trình -bày thêm bầu quý động viên thấy

ró văn-då hon.

Như chúng tôi đã trình bày . số nạn nhân hiện tại khoảng

860.0 /10 trên toàn quốc , AO với 17 triệu rưới dân thì tỷ- lệ

là 20 % , nghĩa là cứ 100 dân thì có khoảng 20 người bị

chiēn-naa ,Có lẻ đồng viện Lý- hiền - Tài cùng đồng ý nguyên tắc

rằng nếu Hỏi-quân còn có thể cung cấp Phương - tiện da

chuyền vận một số thực-phầm phụr 8 sự hòa-bình thì Hải

quân nên làm việc đó , và Bộ xã hội nên yêu-cầu Hải-quan

làm việc đó . Đồng việu Lý-hiền - Tài có đưa ra một lý do

là vì giữa Bộ xã-hội và Bộ Quốc-phòng không thể phối

hợp với nhau được nên bộ nào chỉ lo cho Bộ đó mà thôi .

vì vậy họ phải dự-trù t ột ngân khoản đề thuê mướn làm

công việc chuyên chở. Chúng tôi thiết nghĩ nếu chỉ cần một

sự phối-hợp pho nhỏ giữa hai bộ nà tiết kiệm được cho

Ngân-sách Quốc-gia một năm là 100 triệu , thì đó là một

việc rất đáng làm . Vấn- đề đặt rè ở đây là Hải -quấn có thể

làm được công việc đó không ? Nếu đồng vệ Lý-hiền-Tài

đưa ra trước khoáng-dại này tất cả những dẫn chứng tăng

Hải-quân không có phương-tin làm công việc đó thì tôi sẽ

đồng ý với đồog việu Lý-hiện-Tài ngay lập tức.

Chúng tôi cũng được biết , sau khi nghe các cơ quan

liên hệ phic- trình là năm nay – ! 972 dù chúng ta ở

trong hoàn cảnh chiến - tranh , số dân chúng chết chóc vì chiến

tranh rất ít , tỷ lệ xem như không đáng kể . Vì đó chúng ta

mừng, và như bạn Lý-hiền -Tài đã nói , dù rằng chúng ta mất

tiền , mất bạc mà bảo vệ được sanh rạng của đồng bào thì

đó là một điều đáng mừng và đáng quý cho thế giới tự - do

của chúng ta . Chúng tôi xin góp thêm ý kiến đó với ý kiến

của bạn Lý-hiền-Tài .

Chúng ta mừng vì biết chắc chắn rằng đồng bào không

thích Cộng -sản, khi Cộng-sản vừa về ở đầu làng , đồng bào

nghe được thì hớt thải bỏ nhà , bỏ cửa , bỏ thực phẩm của mình

mà chay du những vùng an- toàn . Sau đó trận chiến mới xảy

ra nên số đồng bào bị nạn rất ít .

Nhưng tôi được biết một cách chắc-chắn rằng Hải-Quân

có đầy đủ phương tiện hiện tại để giúp Bộ Xã hội làm

những công việc đó . Phần còn lại chỉ là một sự phối - hợp

mà thôi . Hiện giờ các Bọ có một nguyên tắc làm việc là Bộ

nào lo cho Bộ do , như vậy là thiếu sự phối-hợp hoàn-toàn ,

mà thiếu phổi -hợp thì hiệu xuất sẽ sút kém, và hiệu suất sút

kém sẽ kéo theo sự tiêu xài ngân sách thiếu khi quá phí

phạm.

Tuy nhiên , chúng tôi nhận thấy rằng sự thiệt hại về vật

chất của đồng bào rất là lớn lao , lớn lao hơn nhữog dự

tưởng mà chúng ta tính bằng con số , vì dù rằng đất nước

chúng ta ở trong tình trạng chiến-tranh đã 25 năm nay nhưng

có những ! àng . những áp từ nào tới giờ không hề bị băm

dọa bởi tiến tranh .

Cho nên , nếu chúng ta cắt 100 triệu thì đương nhiên

Bộ Xã-hội vì thiếu hụt ngân khoản dề chuyền- rập thực-pham

phụng-sự hòa-bình , bắt buộc họ phải đặt vấn đề với Thú.

tưởng và Thủ- Lớng sẽ đặt lại vấn đềđó với Bộ Quốc-phòng

thì thử hỏi Bộ Quốc-phòng có thể làm công việc đó không ?

Có những ngôi nhà xưa , cất từ 40, 50 năm về trước,

đồ đạc rất quý giá , ví dụ như một cái tủ thờ do tổ tiên đề

lại có từ 10 ) năm , tủ thờ đó có giá trị 5 , 3 trăm ngàn, giá

đó chúng ta có thể mua được, nhưng không thể kiếm được.

Thành ra , sự thiệt hại nếu tính bằng tiền đối với dân chúng

thì nó vô giá, và những con số mà chúng ta tính ra đề yea

trợ dễa tay đồng- blo thì rất là ít .

Quý vị thấy cài cần một cuộc nói chuyện giữa Thủ

tướng và hai Tố8 trưởng để tiết kiệm cho ngân sách Quốc

8 : 100 triệu là một điều rất đáng là m .

Tại Tỉnh Hậu- gia , Cộng- sản đã thực hiện hai đợt

tấn công quy mô trên toàn tỉnh. Đợt tấn công thứ nhất vào

tháng 4 gây cho hơn . 5.000 gia-đình có nhà cửa bị hư hại ,

và khoảng 25.000 đồng-bào lâm vào cảnh màn trời chiếu đi .
VÌ phứng lý do trên chúng tôi nghĩ rằng khoáng-đại

chúng là nên cÚp 10 triệu đô đề bắt buộc Bộ Xã-hội phải

đặt thành ván- dề đứ8-0ắn, chứ không thể chỉ đặt vấn-đề Đợt tấn công thứ nhì xảy ra vào đêm 27 rạp 28 tháng
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Chúng tôi thành thật cám ơn quý vị10 nghĩa là trong tháng qua , Cộng-sản đã lợi dụng ngày

tru -chiến, đã gây cho 2.000 gia đình đồng bào không nơi

Duong tya . Ô. TRẦN- BÌNH-NGỌC –

Chúng tôi xin phép được góp một vài ý kiến nhân lực

thảo luận về ngân sách của bộ Xã-hội .

Qua hai đứt tấn công đột ngột của Cộng- sản- cổ 40,000

đồng bào da trở thành đồng bào chiến-tan trong số dân gần

300.000 kgười tro : g toàn tỉnh Hậu -nghia, tỷ lệ cung cấp

xỉ 20% so với tỷ lệ của toàn quốc . Vì vậy , tỉnh Hậu-nghia

cũng thuộc vào ahững tinh có số đồng-bà ở chiến nạn rất-cao .

Về sân khoản 1.410.000.000$ mà ủy ban Ngân -sách

đề nghị khoáng dại dành cho Bộ Xã hội, chúng tôi nghĩ

chúng ta ti kg có lý do gì để đề nghị những sự cắt xén .

Nhân đây , chúng tôi xin nói thm về phần hành của

Bộ Xã hội , qua hai phận -xét :

Nhận-xét thứ nhất là việc thực hiện công cuộc cứu

trợ đồng bào tất chậm .

tay Bộ

Tuy nhiên , chúng tôi mong muốn rằng tiền bạc , ngân

khoản mà khoáng đại củng như nhân dân trao vào

Xã-hội thì phải làm thế nào để Bộ Xã hội có thể trao trọn

vẹn đến tay những nạn nhân chiến cuộc cũng như những

người bị thiên tai , hỏa hoạn vv..Nhận xét thứ hai là việc cứu trợ rất ít .

Từ tháng 4 cho đến tháng 10 , tháng 11 , có nhiều đồng

bào đã được kền- kê nhưng chưa nhận được sự cứu trợ nào

cả dù rằng trêu giấy tờ đã cố . Sở dĩ có tình trạ ' 8 như vậy

vì những thủ -tụ : quá rườm - rà và quá chậm chạ ) cho đến

đồi có những gia đình sau khi đã tự-tu sửa ch ? a hay xây

cất lại nhà cửa của mình rồi lại bị thiệt hại lần nứ hai , và

tuy họ đã có khai báo lần thứ nhất , họ vẫn chưa tưởng được

sự cứu trợ từ 0 .

Chúng tôi nghi Bộ Xa-hội có thể có thiện chí cấp phát

về cho các Ty Xa- hội tại các Tin các phân vật cứu trợ

như gạo, rùng , mền , tiền bạc v..v .… nhưng chúng tôi không.

biết rằng ng Tông - trưởng Xã hội có kế hoạch đề kiểm soát

các nhân viên thuộc hạ có làm đúng theo dỞng lối của Bộ

Xã -hội . n ớt là có kiểm soát được về phươ..g diện lim

chính của cấp thừa hành hay không

Chúng tôi có đến tiếp xúc với nhiều gia đình đồng bào

chiến nạn thì dược đồng bào ở đây cho biết là 1 ối gia đình

chỉ nhận được 4 lít dẹo gọi là những trợ-cấp trc thời và

đến nay đã một tháng trôi qua họ vẫn chưa được thêm một

biện-pháp cứu trợ nào nữa của Bộ Xi - tội cả .

Chúg tôi thấy nhiều khi phàm vật ở trên Bộ cấp phát

về cho các Ty , người cháy nhà thì không được hưởng.

trong khi đó 8ạo lại là hư nát ở trong kho. Sự việc này.

một đồng viện của chúng tôi mới cho chúng tôi biết như vậy

theo đó có Ty Xã-hội đã đem cả ngàn bao gạo bị hư ra đốt ,

Như chúng tôi đã trình quý đồng viên khi ni y , đến nay

có những gia đình không còn thực phẩm và da lam vào tình

trạpg thiếu thực phẩm thật sự .

Thử hỏi việc làm tắc trách như vậy có xứng đáng cho

họ tiếp tục công việc gọi là xoa dịu vết thương xã hội của

đồng bo tay không ?

Chúng tôi khôg& muốn bi - quan-hóa tình hì : + làm cho

tình hình trở thành bi quan thật sự , nh ? ng chúng tôi phải

nói rằng có thứ 8 gia đình đã lâm vào tình trạng không còn

thức ăn là18 18ày .

Về chương trình cứu trợ đồng bào Bạn thân chiến cuộc,

chúng tôi lấy rằng quả tình Bộ Xã- hội chưa có một chương

trình kì ca ngoài những sự vá víu cầm chừUg, chi béo bởcả

cho nhữny bọn đầu nậu . Nhưng bọn cai thầu ăn trên dầu ,

trên cô đồng bào mà thôi .

8

DO

Đề kết -luận , chúng tôi tha thiết đề nghị cùng ủy-ban

Ngân-sách khuyến cáo Bộ Xã hội hoặc là dồn bể nỗ lực để

cứu trợ tức thời cho những đồng bào caiến tại trong đợt

nhất và đợt hai năm 1972 này.

Trươ : đây, chúng tôi cũng đã có những lầa ra miền

Trung ha là đi my Tinh Long kan nh, B ca- ba đề thảm

những nạn nhân tị nạn chiến cuộc . Tất cả đều kêu rêu với

chúng tôi ng gạo thì không đủ ăn nước nội khống có thuốc

men cũng hông , trẻ con đau ốm theo nhóc , thit là một tình

trạng hết sức thê thảm .
Nói như vậy , chúng tôi cũng xin nhắc lại vẻcả đối với

chúng tv ,những đồng bào ở đợt chiến bạn tháng 1.1972 này

là những đồng bào có thề ; ọi là bị bạn vào những giờ phút

chốt của cuộc ngưng bắn , vì như tất cả chúng ta đều biết ,

vào đêm 27 thg 28 , Cộng-sản đã tổ ctức cột cao diem

xâm nhập vào các tính cạnh biên , chẳng hạn nh n Tây-ninh ,

Hậu-nghia } a" là Kiến-phoi8 và họ đã tuyên tuyền trong

dân chúng là ko đánh đề chiếm đất , chiếm dân ,

Chú : tôi nghĩ rằng số dồng-bào ty -nạn cliên- cuộc điện

này rất d 4g cả 5,7 trăm ngàn người có lẽ lúc này nhiều

người đã đềa họ mất rồi , cho nên Bộ Xã-hộ: là Bộ phụ

trách về 1 c đó, phải có một kế hoạch rộng lớn qui-mô để

định-cư từng người muốn ở tại Miền Nam này nguyên là

dân miền trung vô đây bay mưu tìm công ăn việc làm cho

họ trước 4 i có thể tự sống được , chứ không thể để họ trông

chờ vào hàm trăm gram 8ạo nỗi ngày của Chính-phủ rồi

sống lây- lia như thế .

1

Chúng đã phân tán mỏng ra đề nằm vào troi ở các xã ấp .

Nhưng sau đó thì quân đội ta đã tái chiếm lại .

Tuy nhiên , đồng bào của da bị thiệt khá n . , ều. Những

đồng bào này , chúng tôi có thể nói là bị thiệt hại trong

phứng ngày cuối cùng của mùa chinh chiến .

Chú 1/2 tôi không biết đến bao giờ mới giải-quyết được

tình trạn : khốn khổ của đồng-bào chúng ta , và ngày nào

chúng ta xưa giải - quyết thỏa đáng được cho đồng bào thì

chúng ta chưa yên tâm được ,

Chúng ta cũng mong rằng đây là lần cuối cù: 8 mà Bộ

Xã hội thực hiện những cuộc cứu trợ cấp những ông bào đó.

Ngo! ra , chúng tôi cũng phải nói lên ở đây tự ta thác

của đồng bào bị thiền- tai , hỏa hoạn chờ đợi quá lâu sự cứu "
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trợ của Bộ Xã hội mà đã hơn một lần chúng tôi lưu ý Bộ

về việc này . Chú 1g tối ước mong tự hậu Bộ sẻ kiản-di - hóa

các thủ - tục Hành -chánh đề dân chúng gặp những chuyện không

Bay đó được giúp đỡ sớm,

Người ta van khóc, cầu cứu , xin chính-quyền đị

phương p ! át gạo và muối dã mà sống lây lan qua ngày.

những lời kêu cứu của chưa được chính-quyền đáp ứng.

Sau đây, chúng tôi xin phép quý đồng- viện để đưa ra

một khuyến cáo Bộ Xã hội :

Tôi có đến hỏi ông Tồng-trưởng xa-hội thì ông Tồng:

trưởng có nói rằng gạo ở Saigon , ở trung-ương có đầy đủ,

nhưnt mà hiện nay không có máy bay để chở.

Kính chưa Quý vị ,
1 ) Yu-cầu Bộ Xã- hội sử dụng đúng -dẫn tài -nguyên

quốc-gia và kiểm soát, trừng trị gắt gao những vụ tham

nhúng gây sự thất- hoản phẩm-vật cứu-trợ nạn-nhân chiếuchića

cuộc điện -tay .

Theo thiển ý của chúng tôi đó là thuộc trách nhiệm của

chính quyền địa phương và chính quyền trung -ương phải

lo cho nhóm đồng-bào đó khỏi chết đói , chớ không được

phép nói rằng không có phương tiện .2 ) Yêu- cầu Bộ Xã - hội báo- cáo cho Quốc-hộ cứ mỗi

cuối tháng , công tác cứu- trợ trên toàn quốc dề Quốc-hội biết

có sự xuất - nhập và tiền bạc , phầm- vật cứu-trợ :
Nếu thư máy bay không đáp xuống được thì người ta

có thể tiếp tế bằng cách thả dù gạo và muối , đồng thời phải

có một ủy ban đến tận địa phương đề tiềm-soát việc phân

phối .

3 ) Bộ Xã - hội phải có một chương- ình cứu - g lâu dài

và việc định-cư những đồng bào nạn nhân chiếu -cuoc từ miền

Trung và miền Nam ,

Kính thưa Quý - vị ,

( V& tay)

6. CHỦ.TỊCH.

Thường thưởng, trên nguyên tắc, trung-ương cấp cho

đồng bào bị tai nạn chiến tranh 100 % , nhưng khi tới tay

dồng-bào ở địa phương thì chỉ còn 50 % là may mắn lắm

rồi .

Chúng tôi nhận thấy phần góp ý của quý đồ g- viện ở

nục 29 đã khá dày đủ , vì vậy chúng tôi đề-pghị sa phần góp

ý của, quý đồng viện Nguyễn -ba- Lương , chúng tôi trao lời

cho Uy-ban đúc kết.

Có nhiều người đã nói với tôi rằng gạo thì lấy lần , lấy

hồi từ trỤ grương , và không biết giao cho ai , hay giao cho

cơ-quan no chở mà một bao gạo 100 ki - lô thì khi tới tay

đồng-bào này lắm chỉ còn chừng 70 ki-lô thôi .

O. NGUYỄN -BÁ-LƯƠNG.

Hôm nay , chúng tôi xin phép lên diễa-dàn đề trình-bày

lại tình -trạng dở sống, dở chết của 600 đồng-bào quận B6

Đức.

Còn về số quần áo cú hay nhu-yêu-phần khác của các

cơ quan tgoại quốc gởi cho đồng bào chiến nạn đều tập

trung tại Saigon . Chúng tôi nghe nhiều người nói , từ mấy

năm nay chớ không phải mới đây, nhưng phải đợi đến hôm

nay chúng tôi mới lên tiếng là vì chúng tôi phối tiềm lại

thấy có sự thật nên chúng tôi mới nói .Trước khi tản-cư thì họ cũng thuộc hạng khá giả , đủ ăn,

cho nên khi được kinh tản cư cấp tốc của Chánh- ủ thì họ

liền ra đi , với một số tiềa có thể tạm sống chừng 6 7 tháng .

Họ không lº rằng đi tản cư lâu như vậy, họ tưởng là

lành t ng một thời gian vài b1 tháng 10i lại trở

về tiếp tục cônẼ việc lấy bái hay trồng lúa , trồng cây , thâu

lue- lợi để sinh sống.

Vi da như vấn- đề quần áo cũ chẳng hạn , tập trung tại

các kho tong-ương thì có một nhóm người vô đó lực dồ

tốt lấy hệ , và lối chừng hai ba tuần lễ sau thì những đồ cũ

còn tốt đã được bày bán ra ở chợ trời . Như vậy chi còn số

quần áo từ 4t rách hoặc mục nát mới tới tay dầua bo xấu số .

chi tam 1

Do đó, ngày 15m nay thân thảo luận về Ngân -sách

Bộ Xã -hộ , chúng tôi kính xin ủy - ban soạn thảo một thuyềa

cáo đề nh c nhở Bộ Xã-hội về những vấn-đề đại khái như
Nhưng tất ủi là sự tản cư nầy đã kéo dài đến nay hơn

7 tháng , khiến : phải tiệt quệ . Đối với những đồ g - bào đi

tản cư tập-thể bì dược Chánh-quyền địa phương các cơ

quan từ-thiện caº -cấp thực phẩm đều đều nên họ có thể

tạm sống được.

sau :

1 ) P ii cứu cấp tức thời số 600 đồng - bào đường chết

dối trên th Phước-long

Nhưng rủi cho 600 đồng- bào trước khi đi 1 cư tự

túc dê bởi gấm tặr g cho Chánh -quy địa -p ong và

chánh-quyềa tru - rơ g . thiện chí của họ rất đáng khen,thế

mà ngày hôm nay vì đói rách họ phải trở về Phước Long xin

Chánh- quyền địa phương giúp đỡ, thì nơi đây đi từ chối

trợ giúp họ , việc 3 lý do là hồi đầu nhữn, đồng-bào này đã

không di tản cư tập thể .

2 ) F ải kiềm- soát các phầm-vật chuyển đến tay đồng

bào từ tr g - ương cho đến địa phương để tránh những tình

trạng mất át như chúng tôi vừa nêu trên .
$

Chúc : tôi xin đứt lời và xin cám ơn ông Chủ-tich và

quý đồng - iện.

. CHỦ-TỊCH.Tôi thấy rằng lý do de , lập - luận đi không dùng vững

bởi vì trước kit th 0 Bày di tản cư tự túc là họ đã bớt

phần nào gánh nọng cho chánh-quyền , nhi, ng tới ngày hôm

hay vì người ta đã kiệt quệ rồi , người ta mới cầu cứu với

chính quyền trước khi chết .

Bây giờ chúng tôi tuyên bố chấm dứt phần thảo-luận .

Chúng tôi xin mời ủy-ban lên đúc kết Mục 29, Bộ Xi-hội

đề khoán , đại bieu-quyet .
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6. HỒ.VĂN XUÂN ( Chủ -tịch Ủy-baa Ngân-tích

Ti -chín). -

Khuyến-cáo đối với Bộ Xã hội :

1 ) Ưu - tien dồn số-lực trong việc cứ J-trợ đồng-bào

chiến- nạp các đợt I và II .Mục 29 chỉ có một chương duy nhất là chương 655 .

Sau khi quý động viên phát biểu ý-kiến , chúng tôi ghi nhận
có tất cả hai đề nghị.

1 ) Đồng-viện Trần - văn Sơn yêu cầu cắt 100.000.000$

tại điều 3 .

2) Y -cầu Bộ Xi lối xử dụng đúng đắn tài -nguyen

quốc-gia và kiềm-soát, trừng - rị gắt gao những vụ tham nhũng

gây sự thất thoát phân vật cứu-trợ nạn -nhân chiếa- cuộc hiệu

nay .

2) Đồng- viên Nguyin - văn - Quý xin tăng tại điều 5 một

số tiền là 100.000.000

3) Yeu -cầu Bồ Xãhội báo- cáo với Quốc-hội nổi cuối

tháng , công -tác cứu trợ trên toàn-quốc, là Quốc-hội biết rõ sự

xuất nhập về tiền bạc , phầm -vật cứu trợ .

Ủ,bạn chúng tôi xin có một đề- c ghi dung -Foa như sau

và khoáng -dai bều quyĩ, trong trường hợp dep bị tu-chính

của ủy ban khổ" g được chấp thuận, chúng tôi sẽ lần lượt dra

• đề.nghị c , hai bạn đồng- viên Tập-văn- Sơn vị Nguyên

văn-Quý , đề khoán -đại Hạ-nghi -Viện kiều-quyết.

4) Bồ Xã -hội phải có một chương trình cứu-trợ lâu dài

về việc đinh -cư những đồng.blo nạn-nhân chển -cuộc từ miềa

Tung vào Nam.
C

O. CHỦ- TICH

Ủy ban chúng tai xp tu-chính tại điều 3. thay vì cắt

100.000.00 $ như bạn đồng- viện Trần -văn -Sơn dề-ngồi , và

có sự khổng lồ " g ý của bạn đồng viên Lý-hiền Tài , chúng

tôi đề nghị cắt 51,060,000$ da bắt buộc Bộ Xi -hối phi

tôn duy nhất " g phương- tiện sẵn có của chính-pb dề chuyền

thực-pham cứu -trơ đén tay đồng bo. Số tiền 50 triệu nầy

xin đem xuống điều 5 đề tăng cường tiền trợ -cấ ) cho các

cơ-quan từ thiện,

Ủy- ban vừa đúc kết một bin khuyến - cáo dựa trên đều

nghị của hai động- viện Trần-đình Ngọc và Nguyễn -văn -Quí.

Chúng tôi xin đưa bạn đúc kết của ủyban da ra đề khoáng

đại biểu quyết .

та

Quý đồng-việp nào chấp- huận bịu khuyế 1 -cáo mà Thuyết

tình- viền vừa trình đọc , xin giơ tay .

Như vậy , sau khi cắt bớ 50.000.000$ , kinh - phí của

điều 3 còn lại là 776.206.000$ .

68 vị chấp-thuận

Ở điều 5 sau kh ; tăng cường 50.000.000$ kinh-oh

sẽ tăng lên 381.19.00 $ . Thành 13 tổng số kị h -phí của

Mục 29 vẫn không thay đồ , nghĩa là vẫg 1.140.000,00 .

O. CHŮ -TICH

Như vậy chúng ta đã thông qua M : 29. Bây giờ

chúng tôi xin trao lời cho ủyban dề tiếp tình khoáng -đại

Mục 30 .

Ô. NGUYỄN NGỌC-LIÊN (Thuyết trình viên).
Sau khi ủy-bạn tu -chính lại điều 3 và điều 5 của chương

655 , thợ số kinh-phí dành cho Mục ?9 vẫn là

1.410.000.000$ . Chúng tôi xin đưa đề-nghị củ : ủy-ban ra

đề khoáng-đại biểu " quyết .
Chú g tôi xin sang Mục 30, Bộ Lao ?ộng:

Quý Hồng -viện nào chấp -khuận ý kiến tu -chính của ủy.

bạn là chuẩn - cấp cho Mục 29 kinh-phí 1.410.000.000$ ,

xia gio tay .

Kinhphí dư-trù cho niên-khóa 1973 của Bộ Lao động

là 263,292,000$ chia ra như sau :

Chư ng 651 : Văn phòng Bộ và Nha Sở Trung ương.

Ủy ban chúng tôi đa-nghị cắt bỏ ở điều 1 một ngân

khoản là 3.488.00$ gồm hai phần :70 vị chấp -thuận

Phần thứ nhất : 1,000,000$ về dự định bổ nhiệm một

phụ tá Tồng-trưởng Lao-động.dong

Như vậy mục 29 được khoáng đại chấp thuận thông qua .

Chúng tôi xin thuyết trìnhviên đúc-kết phần khuyến

cáo liên quan tới Mục đầy .

Theo lời giải thích của ông Tông-trưởng Lao động thì

Bộ rất cần tuột phụ tá dề có thể thay Tồn k -trưởng tiếp - xúc

với các phái đoàn ngoại-quốc .

O. TRƯỜNG NHƯ THIỀM ( Thuyết- trình -vien). Chức vụ này quan trọng hơi Đồng-lý Vănphòng.

Ủy bay chúng tôi có nhận được hai dự-thảo khuyến cáo

của hai đồng viện Nguyễn-văn -Quý và Trần - đình - Ngọc, nội

dung của hai khuyến cáo này có tánh-cách bồ -tú cho nhau ,

nên ủy-ban chúng tôi xin phép được đúc kết thành một

khuyến- cáo duy nhất ,

Tuy nhiên , theo ủy ban nhận xét thì tại bộ Leo-động

cơ qu n Trung -ương và Tông-nha Thanh- Lao động: ta

nhân số 1 : ện có 545 người, vì vậy việc bổ nhiệm một phụ

tá Tông- trởng ch ủ g những không ích lợi gì trên thực tế

mà còn gây thêm gắna nặng cho công quỹ .
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Do đó ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 1,000,000$ .

1

Phần tí hai : ủy bọn chúng tôi đề nghị cát 2.488.000 $ .

về kinh phí dự tuyển 4 Tùy- viên lao động tại các sứ quán

Việt-nam tại ngoại quốc, vì ủy ban nhận thấy không cần

thiết .

Một yếu tố mới chúng tôi thấy cần thưa cùn quý

đồng việt là trong chương trình hợp tác năm 1973 , Bộ lao

động dã vận dụng hết khả năng và vận động cơ quan phát

triệp Liên hiệp Quºc-tế trợ giúp cho Việt - ram Cộng Hòa

1.500 00 % Mỹ kim về việc đào luyện chuyền viên và mua

học cụ trong 4 năm , trên nguyên tắc mỗi bên phải đóng góp

một tủa.

1

Ngoài , cúng tại Chương 65 ' , ủy ban chúng tôi xin

cắt ở điều 3 một ngân khoản 5.284.000$ vì thíy kinh -phí

dự trù về vật liệu và dịch vụ điều hành tăng giá cao .

Như vậy trong hai năm đầu , kể từ năm 1973. ít nhất

chúng ta phải đóng góp một kinh phí 20.000.000 $ đa

thực hiện chương trình huấn nghệ, đào luyện chuyên viên.

Như vậy . Tổng số kinh phí ủy ban đề nghị cắt ở

Chương 651 là 8 772,00$ , và số kinh phí mà ủy ban da

nghị cho Chương 651 vẻ là 38.993.0 0$ .

Anh Quốc cũng trợ giúp cho Việt-nam Công -ho , ao

khoảng 60 triệu bạc Việt- nam tương đương với 50.000 Anh

kim .

Chương 652 : Nha Tổng Thanh-tra L40-42 ng.- ủy.úy

ban chúng tôi đề nghị cắt 38.391.000 $ vì thấy kinh phí dự

trù cho vật liệu và dịch vụ quá ceo .

Tóm lại nếu chúng ta nhìn có chiều sâu và chiều rộng

của nền ki - h tế nước nhà đang đòi hỏi sự đầu tư ao at của

các nước bạn vào Việt-nam thì chúng ta không thể không

đặt nặng chương trình chuyên môn Hóa khối tản xuất hiện

hữu và kịp thời cung ứng cho nhu cầu phát triển kỹ nghệ

trop tước.

Vậy , linh phí còn lại cho chương này là 177.136.00 $.

Tóm lại, kinh phí nguyn thủy của Bộ Lễ0.3ộng là

263.292.000 $ .
是

Sau khi ủy ban chúng tôi đề nghị cắt 47.63,000 $.

tổng số kinh phí còn lại của Mục 30 là 216 129.000$.

Với chống trớ mong nhỏ bé ấy , chúng tôi thiết thi

Kọi ủy ba Ngân-số 1 Hạ-Nghi- Viện và quý vị chấp thuận

gố nguyên số tiền 38.391.00 $ đã bị cả ở điều 3 chương

652 , vì lẽ nếu Tug-tâm Huấn -nghệ Quốc- gia Tân Đại

được thành lập và đang thời kỳ tân lập sẽ đòi hỏi một số

kinh phí dề điều bà b và trang bị đầy đủ .
Chúng tôi xin đề nghị trình cùng khoáng-đại .

6. PHẠM-THANH-NGỌC.

Nếu đề nghị này được chấp thuận , chúng tôi đã baby

khuyến cáo Bộ lao động chi nên dùng kinh phí này vào việc

huấn nghệ mà thôi .

Về Ngân khoản dành cho Bộ Lao-động trong năm 1973 ,

nếu so sánh với ngân sách Quốc-gia và căn cứ trên ngân

khoản 263 212,000 $ dự trù cho Bộ Lao-động . chúng tôi

thấy chỉ chiếm một tỷ lệ là 0,061 % Quả tình , ly là một

con số quá khiêm tốn , nếu không muốn nói là eo : ẹp :

Một lần nữa , chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng Việt

yềm trợ ý kiến chúng tôi .

( V& tay )

O. VOVĂN PHÁT.
Thưa Quý công việc ,

Quý đồ g viện đã lắng lưu tâm đặn đời sống tinh8

thầm lẫn vật chất của giới lao động , và lúc nào cũng sắp

sàng bnh vực tối đa quyền lợi của giới này thì hôm nay

chúng tôi xin quý động viên hải lưu tâm đặc biệt địa khía

cạnh chuyên môn hóa của khối lao động, một khối đông đảo

nhất trong xã hội mà tầm hoạt động có ảnh hưởng rất quan

trọng đến sinh hoạt chính trị , nhất là đối với nền kinh tế

nước nhà .

Lời nói đầu tiên của chúng tôi là thành thật cám ơn

ủy ban N, ân -sách năm nay, khi cứu xét ngân sách , đã tiết

kiệm rất nhiều cho tài nguyên quốc gia , và mặc dù thuế

má nặng nề vì chiến tranh , dân chúng phần nào cũng khi

lòng vì thấy rằng những số tiền mà mình đóng góp do Công

lao khổ cực đã không bị chi tiêu một cách phí phạm .

Tuy nhiên, có nhiều ngân khoản nếu bị cắc xóa đi về

làm thiệt hại cho dân chúng rất nhiều , nhất là thành phần

lao động, là giới bị đau khổ nhiều nhất trong miền Nam

dau thương tây.Một khi khối tản xuất này được tận dụng đúng mức,

chương trình chuyên môn hóa gồm 3 mục tiêu : thăng tiến

trình độ chuy ? n nghệ 2 , phân loại các thợ và chuyên viên ,

cung ứng nhu cầu cho các xí nghiệp và các xí nghiệp khỏi

phải mướp chuyên vi ? n nẹoại quốc thì chúng ta mới đạt

được kết quả hữu hiệu .

Riêng về ngân sách của Bộ Laođộng, chúng tôi hoàn

toàn tán đồng ý kiến của bạn Phạm-thành- Ngọc .

T

Như cháo ¥ ta đã biết hiện nay khối sản -xuất , từ tiêu

CỐng nghệ cho tới các kỹ nghệ lớn , chúng ta đều rất thiếu nhiều

thợ chuyên môn , và những tệ đoàn xã hội cà ng này xảy r

càng nhiều chỉ vì q cá nhều người dân khng có vốn đi

làm ăn bị n bán, mà cũng không có một nghề trong tay da

có thể tự mưu sink và Euôi sống gia đình mình.

Vậy , trong chiều hướng tạo dựng mặt chính sách lao

động trường kỳ . hữu hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn hậu

chiến chung , tôi thiết tha kính xin quý dồ8 viện đặc biệt

nâng đở chươ..g trình huấn nghệ của Bộ L 0 - dong mà thu

cầu là vì m trợ cho Trung-tam Quốc-gia Tán- mại đang trong

thời kỳ tân lập đề trung tâm tẩy trang bị đầy đủ máy móc

theo đúng tiêu chuẩn quốc tế hầu đáp ứng đúng mục tiêu nêu

trên .

Nếu lúng ta nhìn xa hơn nữa , khi hòa bình dễa, mộ"

số lớn quân nhân cần phải được giải ngu , và chúng ta cần

phải cho họ một cái nghề để có thể tự mưu sinh .
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Đó là chúng ta chưa nói đến vấn đề kinh tế hậu chiến

mà chúng ta cần phải cạnh tranh với các nước láng giềng vì

được hưởng hòa bình trước chúng ta nên đã phát triển

เอ mai,

Điều thứ hai , chúng tôi cũng muốn tăng những dự trù

về vấn- đề v - tế xí -nghiệp được thực hóa một cách thận trọng

và 3 ạnh mẽ hơn . Chúng tôi muốn rằng trong dự án vàng

năm về ngân sách, bộ L40- động sẻ tường trình trước ủy-ban

ngân sách và khoáng dại Hạ - nghi-việu về kết quả của việc

tổ chức y tế lao động , chứ khôax còn là một dự -tù tổ chức

y- té lưu - đọng nữa
Miền Nam chúng ta nếu muốn tự túc vợc và nếu muốn

nạn kinh tế thoát khỏi cảnh chậm tiến , chúng ta cần phải canh

tân hìa kỹ nghệ nước nhà và cần có rất nhiều thợ giỏi dề hà g

nội hóa có thể sản xuất đượ : nhiều , và tốt đẹp hơn hầu có thở

thu hút được giới tiêu thụ và lần hồi có thể thay thể được

các hàng nhập cảus, và khi cần , chúng ta có thể xuất cảng

được các món hàng của chúng ta đề bán sang các nước láng

giềng với giá rẻ , vì chúng tôi không phải chịu những chi phí

chuyên chở x xôi như các nước khác.

Tôi muốn thấy điều này vì nếu chúng ta không bắt tay

vào việc ngày thì bao giờ chúng ta cũng chi bắt đầu bằng

chữ dự-trù tô-chức.

Do đó , năm 1973 chúng tôi muốn bộ Lao động hay

thực sự tổ - chức mà sẽ khôn nói đến dựtrù nữa. Chúng tôi

muốn đượ : thấy những xe y-tê lưu động đi tới các xi-nghiệp

đề khám bệnh, để ngăn ngừa và chữa trị bện5 lao phổi và

các bệnh hiểm nghèo nghề nghiệp cho các công nhân ,
Chúng tôi thiết nghĩ rằng dân tộc chúng ta là một dân

tộc thông minh, cần cù thì với nền kinh tế được tự túc ,

chúng tôi thấy rằg đó không phải là một ước my quá đáng .

Vì sự đa định an ninh nước nhà và vì vấn đề sinh tồn .

chúng tôi thầu thiết xin quý vị động viên yểm trợ cho chúng

tôi bằng cách cho tu chính lại điều 3 , chương 652 như bạn

đồng viện Phạm -thanh-Ngọc vừa trình bày lì xin để lại số

tiềa la 108.391.000 $

Điều thứ ba tôi muốn nói là chúng tôi biết rằng với

hoàn cảnh sinh hoạt hiện nay thì nhiều khi những thanh tra

lao động đã có đời sống còn cực khổ hơn là đời sống của

một số rất ít công nhân đặc biệt nào đó ở trong một số xí

nghiệp đặc biệt nào đó .

Xin thành thật cám ơn Quý đồng viện .

Tuy nhiên , tôi mong muốn là nỗ lực hòa giải của các

thanh tra lao động và của các cơ quan thẩm quyền lao động

lẻ tốt đẹp hơn nữa , để cho người ta nhìn thấy rằng chính

quyền và các cơ quan lao động của chính phủ không phải

vô tư , thụ động , khiến cho người công nhân có thể nghỉ

rằng sự hòa giải biến thành sự lôi kéo người công nhân và

phía quyền lợi của chủ nhân .

(Vỗ tay)

O. NGUYỄN-TRONG-NHO.–

Thưa Quý vị ,

Hôm nay chúng tôi thảo luận đến ngân sách của bộ

Lao-dong .

Thưa Quý- vị .

Ngoài ra , nhân dịp này chúng tôi cũng muốn nói lên

trước quý vị đồng viện một lời kêu gọi không phải chi xuất

phát từ hàng trăm ngàn công nhân đang sinh hoạt trong các

đô thị , mà là tiếng nói xuất phát từ cơ quan có thẩm quyền

về lao động , từ ông Tông -trường lao động , đó là tiếng nói

mong mỏi chính phủ bấy làm ngay một công việc cần phải

làm mà đã không làm từ tám năm qua .

Mỗi một năm chúng tôi đều nhìn vào ngân sách của bộ

Lao -động và chúng tôi đều thấy những dự án chương trình

hoạt động của bộ này cũng như hầu hết các Bộ khác , những

mục tiêu đề ra đều là những mục tiêu tốt đẹp và dễ dàng

được chjp nhận.

Nhưng chúng tôi muốn nhân dịp này đã lên tiếng nhạc

nhỏ yêu cầu bộ Lao động lấy làm thế nào để cố gắng

bước đi một bước từ chỗ dự trù tới chỗ thực hiện , không

nên mãi mãi đứng ở chổ dự trù mà phải thực tế bắt tay

vào việc ,

Tám năm trước đây , chính phủ đã ban hành một tác

luật ban bố quyền tự do nghiệp đoàn mà cho tới ngày hôm

nay sắc luật đó vẫn không hề được thi hành , chị vì chưa có

một nghị định chi tiết hóa sắc luật đó , mặc dầu Bộ Lao

động đã thôi thúc và mặc dầu lòng mong môi tha thiết của

biết bao công nhân lao động trong nhiều năm qua , nhưng

các Bộ liên hệ đã không chịu bắt tay vào việc cùng với Bộ

leo công để nghiên cứu đầu tìm ra những chi tiết cần thiết

cũng như những giới bạn cần thiết cho việc thi hành Bắc

luật 18/64 ban bố quyền tự do nghiệp đoàn.Trước hết chúng tôi muốn rằng bộ Lao-động phải luồn

luôn tìm hiểu và thực hiện sự thích hợp giữa mức lương tối

tàu pháp - định và mức lương tối thiểu thự :-tế ci -thiết cho

đời sống người công nhân . Chúng tôi thấy điều này trong

nhiều năm qua đã không được để ý tới một cách thận trọng

và chỉ khi nào mức sinh-hoạt gia - tăng tới một mức độ quá

cao , lác mà người côngnhân không chịu nổi với đồng lương

tối thiểu của họ nữa , vì lúc đó những tiếng nói , những đòi

hỏi được vang lên , thì mãi sau đó người ta mới nghe thấy

tiếng nói thầm -quyền chú trọng tới .

Vì tình trạng đó mà ngày hôm nay có thể nói ít nhất

là 50% các nghiệp đoàn đang sinh-hoạt đã có từ lâu vẫn

nằm trong tình trạng bất hợp pháp . Khi một nghiệp đoàn

có sinh hoạt , có tổ - chức , có quy củ , trên thực- tẽ là một

nghiệp - đoàn đáng tôn - trọng thì trên pháp lý họ đã không

được thừa nhận , vì họ đã không được cấp phái lai , bởi vì

chưa có nghi-định chi - tiết -bóa sắt - luật 18/64 ; như vậy quyền

lợi của người công nhân đã không được bảo vệ một cách

thích đáng .

Tôi muốn tăng cơ quan lao động sẽ không bao giờ cần

phải nghe đến những lời đòi hỏi đó , mà đi trước những doi

hỏi đó ; ý-thức được thực tế cần thiết cho đời sống của

những công-phân lao động . Đó là điều thứ nhất,

Nếu có một tranh chấp giữa chủ nhân và công nhân thì

người công nhân sẽ không thể nhờ cậy vào tiếng nói của

nghiệp- đoàn mà họ tham gia trong đó dề bênh vực . Đó là

5
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điều đã gây nên rất nhiều sự tranh chấp và thiệt hại cho

hàng trăm ngàn công nhân , và điều đó không thể chấp

nhận được .

Vậy tổng số kinh-phí dự-trù cho chương 652, chúng tôi

xin giữ nguyên là 215.527.00 $. Tóm lại chương 652 ủy

ban chúng tôi không cắt xén , mà chỉ cắt ở điều 3 đem xuống

điều 5 cho cơ sở Tân-mai .

Như thế , tổng số kinh - phí của Bộ Lao động. ủy-ban

chúng tôi xin de - nghị là 259.814.000 $. Chúng tôi xin độ

trình trước khoáng-đại :

Mặc dầu chúng ta nhìn nhận rằng có những tổ lực

không ngừng của đối phương luôn luôn muốn tìm cách xam

nhập trong tất cả mọi tổ-chức , từ tổ-chức chính-quyền cho

tới các tổ -chức trìnhân đề phá hoại cá : tổ lực của Quốc

gia , nhưng nếu chúng ta muốn loại trừ Côngủn và loại trừ

những kẻ pháhoại thì không gì tốt hơn là chúng ta khuyếu .

khích cho nhân- dân tự đứng lại với nhau về tổ chức thành

những đoàn ngủ có quy- cu , có kiểm soát.

O. CHŮ-TICH .

Sau đây là ý kiến tu-chính của ủy-ban , chúng tôi xin

khoáng- đại bềurquyết. Quý đồng viên nào chấp thuận kinh.

phí 259.804,000 $ cho Mụ : 30, xin giơ tay .Chừnt nào mà tất cả các công nhân nằm ở trong đoàn

ngủ, có quy củ có tổ -chức và được tiêm- oát bởi pháp- luật

thì lúc đó chúng ta sẽ không còn phải • sợ bất cứ một nỗ .

lực phá hoại nào của đối -phương.

69 Vị chấp thuận

Còn nếu chúng ta cứ để mặc họ ngoài vòng pháp-luật và

không thừa nhận họ có tư-cách pháp- lý , mặc dầu chúng ta

có thừa nhận họ về giá - trị thực-tế , chúng tôi th ết tưởng đến

một ngày nào đó , các công- nhân bị thiệt hại về quyền lợi sẽ

nổi loạn ở trong các xí -nghiệp thêm vào đó chúng ta còn

phải chờ đợi sự phá hoại của đối-phương.

Như vậy , mục 30 khoáng đại chấp thuận thông qua.

(Vo tay)

Thưa Quý vị .

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết-trình- viên). -

Chúng tôi mong muốn tiếng nói của chúng tôi ngày hôm

nay,một lần nữa,nhắc nhở cho Bộ liên hệ, nhứt là Bộ Nội- vụ

không thể trốn tránh trách nhiệm , mà phải cùng với Bộ Lao

động chấp nhận sự thôi thúc của nhu -cầu cấp bách từ nhiều

năm qua đề cùng hợp nhau lại làm ra nghị-định chi - tiết hóa

sự thi-hành vắc - luật 18/64 .

Sau đây chúng tôi xin trình đọc khuyến cáo của đồng:

viện Nguyễn-tiọng Nho đề nghị :

Khuyến-cáo Chính phủ phải cấp tốc nghiên cứu đã bao

bố nghị định thi hành sắc luật 18/64 về quyền tự do nghiệp

đoàn .

Chừng nào chúng ta chưa làm được như vậy tức là

chúng ta còn chưa tôn trọng điều 16 của Hiến -pháp đã quy

định : “quyền tự - do nghiệp-doàn và quyền định công được

tổn-trọng trong phạm và thể thức luật -định ” .

O. CHŮ-TICH . -

Thuyết trình viên vừa trình đọc trước quý đồng việt

khuyến cáo do đồng viện Nguyễn -trong-Nho đề nghị chúng

tôi xin khoáng đại quyết định .
Trong giai đoạn sắp tới , nếu ngay từ bây giờ chúng ta

tổ -chức được phân- ân của chúng ta , đoàn ngu hóa được phân

dân của chúng ta trong những đoàn thề riêng biệt của họ hay

là trong những đoàn thể lớn lao của chúng ta càng nhiều càng

tốt, đề không có một công-nhân nào phải đứng riêng lẻ hầu

dễ bị lôi cuốn : có như thế , chúng ta mới chiến thắng được

Cộng-sản trong giai -đoạn sắp tới .

Quý đồng viện nào chấp thuận khuyến cáo do đồng việt

Nguyễa- trong- Nho dễ nghi , xin giơ tay ,

57 vị chấp thuậnvà kết luận , nhân khi thảo luận về ngân sách của Bộ

Lao- động, chúng tôi muốn nêu lên khuyến cáo là : Yêu cầu

chinh - phủ hảy cấp-tốc nghiên -cứu vắc - luật 18/64 vì ban bố

một nghị -anh đề thi - hành sắ :-luật này , hầu bao.vệ quyền- lợi

cho công-nhân cùng tồ-chức và đoàn -ngu -hóa các công nhân. Như vậy, khuyến cáo của đồng viện Nguyễn-trọn - Nho

đã được khoáng đạt chấp thuận thông qua .

O. CHŮ-TICH

(Vỗ tay)

Chúng tôi xin trao lời cho ủy ban đúc-kết đà khoáng

đại biểu-quyết .

6. NGUYỄN NGỌC- LIÊN (Thuyết-trình-viên).

Bây giờ chúng tôi xin thuyết trình viên tiếp tục trình

kEcáng đạ : Mục 31 .

6. NGUYỄN NGỌC LIÊN ( Thuyết trình viên).–

Sau những lời trình bày của quý đồng-viện trên diện -đàn

Quốc-hội , Ủy- ban chúng tôi xin tu -chính ở chương 652 thay

vì cả 38.3914300 $ ở điều 3, thì*ủyban chúng tôi xin đem ,

số tiền đó trở xuống điều 5 và vẫn giữ số cắt ở điều 3 ,

Ủy ban chúng tôi xin phép khoáng đại cho chúng tôi

định chánh số kinh phí của Bộ Lao-động vì chúng tôi cậg

phim.
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Than-số kinh phí dự trù cho bộ Lao động, chúng tôi

xin đính chính lại là 254.520.0 00$ .

là chỉ huy mỗi đơn vị , còn các vị ở Ty. Sở sẽ là các vị

tham-mưu của mối lãnh vực cho ông Tồng-trưởng

Chúng tôi xin mạn phép sang Mục 31. bộ Cựu Chiến

biph.

Trong khi thiết lập Ngan-sách năm 1973, Bộ Cựu-chiến

Bình có nêu vấn- đề lập thêm 33 Ty, không ngoài mục đích

lập thành một nhịp cầu dề tại mỗi Tinh có một Ty Cpu

chiến-Bình lo quyền lợi của nhà nghiên-cứu vấn-đề huấn

nghệ , hướng nghiệp cho những quân nhân cựu quân-nhân cũng

như gia đình cô nhi quả phụ.

Kinh phí dự-trù cho niên khóa 1973 của Bộ Cựu-chiến

Binh là 24.760 397.000$, gồm có một chương duy nhất là

Chương 401 : Văn- phòng Bộ, Cơ quan Trung-ươug và Địa

phương. Ủy-Ban chúng tôi xin đề nghị :

.
Cắt 20,000,000 $ ở điều 1 , dự trù tuyển dụ g 33 trưởng

ty và các tài xế cho 33 Ty tân lập . Sở di ủy ban chúng tôi

cắt 20 triệu vì theo đúng khuyến- cáo của Tổng-thống thì hiện

này không nên tôn -tuyền nhân viên nữa .

Điều đó rất cần thiết cho tương lai và với 20 triệu

mà ủy-ban đề nghị cắt , chúng tôi nghĩ mặc dầu đúng với

nguyên tắc đầu tiên mà ủy-ban đã đưa ra thị thảo luận , nhưng

so với 24 tỷ . chúng tôi nghĩ rằng 20 triệu không là bao

nhiều mà chúng ta có thể lập được 33 đơn vị ở tại 33 đơn

vị da- phương hầu có thể giúp ích cho các gia đình cựu

quân nhân và cô phi , quả phụ thì chắc chúng ta sẽ không

ai hẹp hòi gì mà không giữ lại 20 triệu đô đà cho Bộ Cựu

chiếa- Binh có thể làm việc đượe hữu hiệu hơn,

Cắt 18.172.010 $ ở đều 3 , vì dự tăng kinh-phí vật

liệu , dịch -vụ điều-hành quá cao ,

Cắt 8.600.000$ ở điều 7. gồm 3.000.000$ tu -bồ

côngốc tại Bộ. 5.000.000$ dụng cụ văn phòng dự-trù quá

động , 600.000$ mua 33 xe mobylette cho 33 T tập lập .tân

Do đó , tổng số kinh phí ủy ban chúng tôi đề nghị cắt ở

Mạc 31 là 46.772.000 $ và tồr g kết ngân -sách mà ủy- ban

chúnk tôi xin đề nghị cho Mục 31 sau khi cắt xén là

24713,625.000 $. Chúng tôi xin đệ trình trước khoáng đại

O. CHŮ - TICH .

Tóm lại , chúng tôi ước mong ông Chủ-tịch ủy ban Ngân

sách , quý vị trong thuyết-trình -đoàn và quý vị đồng việc chấp

thuận đề lại 20 tuệu trong điều của Bộ Cựu-chiến- Binh

đề Bộ lầy có thể tăng cường đơn vị địa phương, làm nhịp

cầu liên lạc giứa Bộ và gia-đình cựu quân nhân , cô nhi , quả

phụ ở các tỉnh .

O. CHŮ- TICH

Nếu không còn động viên nào có ý kiến nữa , chúng tôi

kính xin ủy - ban đúc kết và khoáng đại biểu quyết .
Quý đồng viện nào có ý kiến về Mục 31 , chúng tôi kính

mời lên diếu-đàn . Kính mời dồng viện Nguyễn minh- Đáng.

Ô . NGUYỄN MINH-ĐĂNG. -
6. HỒ VĂN-XUÂN (Chu-tich ủy-ban Ngânhách-

Tài- chánh).
-

Chúng tôi xin được phép góp ý về Mục 31 , ngân-sách

da ph cho Bộ Cựu-chiến- Bình. Theo chiều hướng là tất cả

việc tuyển dụng nhân-viên mới hoặc thức g tấn công-tác

tron® pgân sách năm nay đều không được dự trù nên ủy - ban

da cắt 20.000.000$ ở diều chương 401.

Chúng tôi xin phép ông Chủ- tịch và quỷ dồng- việu đà

cho chúng tôi trình bày lý do tại sao có sự cắt 20 triệu dự

tuyền 33 Tưởng- ty và 33 tài xế cho 33 Ty mà Bộ Cựu .

chiến Binh muốn thành lập tại các địa phương hiện chưa có

Ty Cựu- chiến-Binh .

Tuy thiện ở đây chúng tôi xin nêu lên một vài ý-kiến

đối với ngân sách của Bộ Cựu-chiến- Bình . Nhiều vị đã lên

dien -dàn nêu lên làm nức qu 8triọng của giai -doạn tới đây ,

một giai đoạn nà nếu có n { ưu 8 bắn , nếu có giải - pháp hòa

bình thì vấn-dề dấu- tranh chính-ti là một vấn- đề vô cùng quan

ho .

Tất cả công việc về Cựu- chiến- Bình đều tập trung ở

văn -phòng Trun [-tơng Bộ dề cứu xét và ấn - định những tiêu

chuầu, sau do nơi đây sẽ làm phiếu gởi đi các địa-phương

đề phân - phối lại cho các ga - dinh tử si và cựu chiến binh.

Với những cuốn sổ đó , người cựu chiến binh và gia đình tử

si có thể đem thẳng đến Ngân khố lãnh tiền .

Chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu có một giai -pháp chính

trị mui tại miền Nam chúng ta dây thì ắt rằng sẽ có một số

quân nhân được xuất ngũ đề trở về đời sống bình thường

của họ . Lúc đó vai trò của Bộ Cựu-chiến Binh sẽ vô cùng

quan-trọng . Quan-trọng ở điểm nào ?

Từ trước đến nay ở mối tình đều có 3 , 4 phân-viên trước

kia là cán bộ phát triển nông thôn được biệt phái cho ông

đề đích thân lo việc đó .

Đối với tất cả cựu quân nhân , những cô nhi , quả phụ

thì Bộ Cựu-chiến -Bình sẽ là một thịp cầu đề tranh-đầu và lo

lắng cho quyền sống của họ , và nểu Bộ Cựu-chiến-Binh chi

dề một văn phòng trung ương ở tại đô thành Saigon này thì

những thắc ở ắc , những khiếu nại của họ ở địa phương, ai

sẽ can thiệp . ai sẽ là nhịp cầu cho họ từ địa phương lên tới

Bộ ? Còn nếu gởi bằng văn thư , giấy tờ thì tôi e rằng có

thể sẽ bị thất lạc.

Chỉ trừ ở những kinh mà con số cựu chiến binh tương

đổi nhiều hơn thì tòa tinh trưởng mới bận rộn , vì chỉ có 11

ty có ông Truởng ty Cựu-chiến-binh dề lo tập trung những

hồ-sơ chuyền về Bộ đề Bộ làm sổ cấp dưỡng gởi xuống Ty

rồi Ty chuyền lại cho các cựu chiến binh . Hơn nữa nếu bây

giờ lập ở mỗi tỉnh một ty CựU-chien -binh thì nhân viên tối

thiệu cho một ty cúng vào khoảng hai , ba người để lo bồ-sơ

cho một số Cựu-chiến-Bình không quá 12 người có quyền

hưởng tiền phụ cấp .

Nếu nói rằng ở mối tình đã có ômg Tinh-trưởng lo liệu

thì chúng tôi nghĩ rằng công việc của vị Tinh- trưở ba kiem

Tiêu Khu trưởng sẽ rất là bề bộn , và vị linh- trư ng đó sẽ

Như vậy , ngân sách quốc-gia phải dài thọ cho mỗi ly

một ông Ty- trưởng , một tài - xế , một cô thư ký danh máy và

một ông tùy thái , như vậy • tăng quá đáng. Chúng tôi cũng
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quan niệm rằng , đối với những tin mà ông Tin -trưởng

không quá bận rộn về những việc khác thì nên đề ông Tinh

trưởng đích thân điều động trực tiếp và chịu trách nhiệm cá

nhận về sự điều hành và lập những hồ sơ chuyển lên Bộ

Cựu-chiến - Binh dề Bộ làm đồ cấp dưỡng cho các dưỡng sự .

Như vậy , mục 31 đã được khoáng đại chip thuậnอีก

thông qua . Chúng tôi xin ủy ban tiếp tục trình khoán3 dai

mục 32 .

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết trình viên ) ..

Như thiết tưởng quyền lợi của Cpu-chiến - Bình được

bảo đảm hơn là dưới quyền của ông Ty-trưởng . Ông linh .

trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân với chính-phủ trung

ương về việc lập hồ cựu-chiến-binh thì quyền lợi của cựu chiến

binh mới được bảo đảm hơn là đề các Ty-trưởng làm việc đó .

Ủy-ban Ngân sách chúng tôi xin phúc trình kinh phí

dự trù về tài khóa 1973 cho Mục 32, Bộ phát triển tắc Tộc.

Mục này chỉ có 1 chương duy nhất là chương 223. Tồn số

kinh phí dự trù cho Bộ Phát-triềa Sắc-tộc là 1.145.462.000 $

phân phối như sau :

Năm 1972 , Bộ Cựu-chiến Binh cũng đã bị dự trù tuy ền

33 Ty-trưởng , nhưng các bug Ty- trưởng này đã làm việc

tại Bộ , lo việc huấn-luyện , không có đi làm Ty -trưởng. Năm

1973 , Bộ Cựu- chiến : Bình lại xin tuyển dụng 33 Tưởng-ty.

33 Tài-xễ dà làm Ty riêng , nhưng chưa ấn định số tiền

thiết lập Ty.

Điều 1 dự trù 355,005.000 $ trả lương bằng cho nhân

viện dâu chính. Sở dĩ ngân-sách năm 1973 Bộ Phát - triền

Sắc- tộc phải gia tăng vì phải đài thọ 2.100 cán bộ phát

tiền sơn thôn , xưa kia do cơ quan viện tp Mỹ đài thọ.

Điều 2 , kinh phí dự trù 11.552.000$ đài thọ cho 36

quản thân biệt phíi .
Nếu chúng ta chấp nhập kinh phí tuyển dụng 33 ông

Tưởng -ty và 33 tài xế này, chúng ta còn phải chấp nhận

những kinh-phí cần thiết để xây cất 33 trụ sở TP . và tất cả

nhữn: vật liệu dịch vụ cần thiết cho 33 ty .

Điều 3 , kinh -phí dự trù 621.405.000 $ để điều

các dịch vụ thường xuyền và quan trọng là hai khoản nuôi iu

và may mặc cho 9.000 học sinh thiểu số tại các ký túc xá

Phần nuôi ăn lên đến 360 triệu và phần my rắn y phục len

đến 90 triệu . Hai khoản này đã chiếm 450 triệu trên tôi

số kinh phí dự trù 621.405.000$.

Thành ra với 20 triệu nầy chưa phải là đủ , mà cần phải

có một số kinh phí gấp 10 kinh phí này mới đủ để đ ều

hình 33 ty dược thành lập theo đề nghị của ông Tông -tru ởng

Cựu-chiến- Binh . Vì những dự trù đó không phù hợp với lý

do ủy ban chút tôi đã đề nghị trước , là năm 1973 không

tuyên dụng thêm nhân viên nên ủy- ban chúng tôi đề nghị cắt

20 triệu đó.

Hơn nữa 33 ông Ty-truởn 8 Cựu-chiến- Bii h này không

phải dự trù lấy trong thành phần Cựu-Chiến Binh mà tuyền

dụng người dân thườn vào làm việc cho Cựu-chiến- Bình,

tôi e rằng khôn hữu hiệu và không phù hợp với quyền lợi

các Cựu-chiến binh, Vì vậy cho nên ủy ban chúng tôi đề nghị

cắt thần tuyển dụng 33 Tưởng ty 33 tài xế dự trù phục

vụ cho 33 ông Trường ty mới tuyển dụng .

Như vậy, ngoài khoản nuôi ăn và máy mặc cho học sial,

kinh phí còn lại tại điều 3 là 17.405.000 $ được sử dụp

vào việc phát triển chương trình kinh tế, nông ngư tác,

chương trình bình dân giáo dục và các dịch vụ điều hành

thường xuyên khác như thanh toán tiền điện , nước, văn

phòng phẩm , chuyên chở nhân viên vv... 11 triệu và thực

hiện các cuộc công xuất , quan sát ; xăng nhớt các công an

có gia tăng 13.997 000$, vì Bộ Phát-triều vắc-tộc về nha

thêm một số xe của cơ quan Viện trợ Ho - kỳ chuyển giao .

Tóm lại , ủy ban Ngân - sách chúng tôi xin đề paki

khoáng đại Hạ- Nghị- việc chấp thuận cắt 20 triệu ở diều 1

về sự tuyển dụng 33 Tưởng-ty, 23 tài xế cho các ty Tân

lập , và ở dều 7 cắt 8.6 0. 01 $ gồm việc tu bồ công ốc

của Bộ là 3.000.00 $ , 5.0 0 0 0 dục 8 tụ văn phònẼ mà

thúng tôi cho rằng dự trù quá đáng và 600 000 $ dự trù

mua xe Mobylette cho 33 tùy phái ở các ly tân lập , ở

điều 3 cắt 18.172.000$. Tông-cộng số cắt xén lên dân số

tiền 46.772.00 $ .

Điều 5 kinh phí dự trù là 101.500 000 $ được chia

như sau : 25.500.000$ đề trợ cấp học bổng 1.200 học sinh

sinh viên Sắc-tộc , (bổ túc vào các chi phí về y-phục 90 triệu

và thực phẩm 360 triệu mà chúng tôi trình bày ở điều 3) 25

tuệu dề trợ cấp cho các tai nạn bất ngờ, 3 triệu tổ chức các

khóa dạy về rừ-công gia chánh ở tỉnh và cải thiện đời sống gia

đình đồng bào Sác- lộc , 40 triệu đề trợ cấp các cơ sở từ thiện,

các cơ sở vănhóa xã hội có liên quan đến đồng bào các- tộc,

8 triệu đề trợ cấp các hiệp hội nông dân Sắc- tộc , các hợp

tác xá tiêu thụ có phương tiện diều hình tiêng rẽ .

Chúng tôi xin kính đề nghị khoáng dại Hạ - Nghi - viện

chấp thuật số kinh phí theo y đề nghị nguyên thủy của ủy

ban chúng tôi về Mục 31. Chương 401 là 24.713.625.00 $ .

Số 24 tỷ này là số tiền đề trả tiền cấp dưới , do Ty Ngân-

khố làm chớ không phải do Ty Cựu-chiến -Binh làm .

.

Điều 7 , kinh phí dự trù 54 triệu , Io với năm 1972 có gia

tăng 46.000.000 $, nghĩa là gia tăng 70% . Theo dự trình bày

của phái đoàn Bộ Phát-triền Sắc-tộc ,sở dĩ có sự gia tăng đó là

vì tình hình chiến cuộc nên các cơ sở tại địa phương như : Văn

phòng Ty và Chi Phát- tiếp Sác- tộc tại Kontum, Quảng- trị,

Bình - long và một vài tinh khác bị hư hại , cầu thi thiết , cũng

như các dụng cụ máy móc khác đã thất thoát rất nhiều.

O, CHŮ-TICH ,

.

Chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy - ban dà quý đồng việe

biểu quyết trước . Quý công việp nào chấp thuận kinh phí

24,713.625,000$ cho mục 31 , xin giơ tay.

Ngoài , kinh p£ lại điều 1 Bộ Phát-trien sic-tộc dự

trù đề thiết lập công tác dẫn thủy phép đi tự trị cho

đồng bào sắc -tộc và dự trù mua máy cày, hữu -sản, hóa riêng

rẻ cho nông dân sắc tộc, chẳng hạn như 10 triệu tắm dụng

cụ dầu thủy , 23 triệu để mua nông vụ

67 vị chấp thuận

Riêng đối với Mạc 32 , Bộ phát triển Sác -lộc , chúa

tôi có ba đề nghị như sau :
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Điều 1 , kinh- phí dự trù là 355.005.010$, ủy-ban Nhân

ch xin đề nghị chấp thuập 345.005.000$ nghĩa là có cắt

in 10 triệu và chi phí linh tinh được dự trù qui định.

Muốn thực hiện chương trình đó cũng phải mất 50

năm . Có một điều mà chúng tôi đồng ý với bộ Phát triển

Sác-tộc là bộ sở -quan đã có một chương-trình hết sức thực

tế , chương trình đó sau này sẽ giúp đỡ cho đồng bào sắc

tộc có thể tự-túc , tự -cường để tự phát triển , B6 là kế hoạch

đầu tư nhân sự . Chúng tôi xin dẫn chứng kỵ -hoạch đó qua

phần nhận xét của chúng tôi .

Đối với điều 3 , kinh phí dự trù là 621.405.000$ , ủy.

• Ngân-sách chúng tôi xin đề-nghị chấp thuận là

21.405.000$, nghĩa là có cắt giảm 100 triệu và phần chi

í vật liệu dịch vụ điều hành và dự trù quá mức.

Đối với điều 7 , kinh phí dự trù là 54 triệu , ủy ban

lúng tôi xin đề nghị chấp thuận 4 triệu , có cắt giảm 10

ệu về việc xây cất tự bồ.

Về ngân sách của Bộ Phát triển Sác-tộc ,ủy -ban ngân -sách

tài -chính đã cắt 10.000.000 $ ở điều 1 và 10.000.000 $ ở

điều 7 , dân -bieu sắc -tộc chúng tôi đều đồng ý về sự cắt xén

hai điều này , vì với kinh phí còn lại bộ Phát-triàu Sắc

tộc có thể xoay sở được.

Tổng quát , đối với chương 223 kinh phí dự trù

143,462.000 $, ủy ban chúng tôi cắt giảm 120.000.000 $.

lây kinh-phí còn lại cho Mục 32 là 1.023.462.000 $. Ủy

IP Ngân -sách xin kính da thị quý đồng tiện biểu quyết

lấp thuận.

Riêng ở điều 3 là điều mà chúng tôi nghĩ rằng bộ Phát

triều Sắc-tộc đã dự - ù để có đủ phương tiện mà thi hành

kể-hoạch và chương-trình đầu tư nhân-tự như chúng tôi vừa

thưa trình với quý vị hồi này , chúng tôi xin có một đề nghị

tu -chinh.

O.LƯU- QUANG-SANG ( Chủ-tịch Ủy ban Phát triền

i -tộc). -
.Nhưng trước khi đưa ra đề nghị tu-chính đó , chúng

tôi xin trình bày phồn dự chi ở điều 3 như sau :

Hôm nay chúng tôi lên dien dan xin góp ý kiến về Mục

2, Bộ Phát -tàu Sắc-tộc , với tất cả những sự • Đại của

húng tôi bởi vì trong dịp thảo luận về ngân-sách bổ túc 1972

tới ngân khoản bổ túc 4.400.000 $ đã gây cho khong dại

Họ Nghi-viện những sự tranh luận quá sôi nổi .

Do đó , hôm nay chúng tôi lên dây với hy vọng rằng

những vấn đề, những ý kiểu mà chúng tôi trình bày sẽ được

quý đồn viện dành cho một cảm tình đặc biệt trong chiều

hướng nâng đỡ đồng bào sắc tộc , và nhất là sẽ không gây ra sự

tranh luận sôi nổi và thật sự chúng tôi không mon muốn.

Tại điều 3 , bộ Phát-triền Sắc-tộc dự-t : ù 62.405.000 $

đà phát triển các chương trình vănhóa giáo dục , kinh-tế

( Non -ngu -sớc), bình- dân giáo -dục , và các dịch vụ điều

hành thường xuyên khác, mà quan trọng nhất là tại khoản

332 dự trù 90.000.000 $ về mua sắm y phục, mùng màn

chiếu cho 9.000 học-sinh trung Tiểu học nội trú tại các Ký

túc-xá thượng trên toàn quốc , may sắm y-phục cho 500 cún

bộ Phát-trieu Sắc-lộc và thực hiện cán trang của dụ : cho

2.100 cán-bộ phát-triền sơn-thôn do ngân sách Quốc- gia

đài thọ theo chương trình Việt hóa. chúng tôi thiết tính

abư sau :

Kính thưa ông Chủ-tich

Y -phục học-sinh : 9.000 EX 5.500 – 49,500.000 $$

Kính thưa Quý vị .
Mùng : 9,000 hs X 500 - 4.500.000$

: X: 9.000 bs x 1.500 - 13.500.000$Men

Chiếu : 9.000 hs x 500 4.500.000$

Ngân-sách bộ Phát-trieu Sắc -tộc dự-trà trong nămtian

973 là 1.143.462.000$ . Sau khi duyệt xét , ủy ban Ngân

Ách Tài chính Ha Nobi - in dã cắt ở điều 1 , 10 triệu và

phần chi phí linh tinh ; ở diều 3 , cắt 100 triệu về vật dụng

điều hành ; và tại điều 7ủy - ban Ngân -sách đã cả 10

thiệu về việc xây cất ,tu bổ. Như vậy tổng số kinh phí ủy-ban

Ngân sách Thi-chip di cắt lên tới 120.000.000$.

- plac
Yếp! pc Cán- bộ Phát-triền Sắc- tộc :

500 CB X 4.500$ – 2.250.000$

Kính thưa Quý vị .
Can-tro cun- dụng cho Cán-bộ Phát-triền Sơn-than

chiến-đâu : 2.100 CBX 10.500 $ - 22.050.000$-
Trước khi vào chi tiết đề tình cùng quý vị những dữ.

kiện mà chúng tôi nghi rằng khách quan , chúng tôi xin đưa

ta diy một vài ý kiến tổng quát như sau : C$28 ... 96.300.000 $

Trước hết , chúng tôi nghĩ rằng bất cứ một chương :

trình phát triển nào cũng cần hội đủ hai yếu tố quan-trọng ,

dó la :

Trong khi đó ngân-sách Bộ Phát -tiền Sic-tộc chi

được cho ghi tại khoản 3-phục là 90,000.000 $ So với năm

1972 Bộ Phát triển Sắc-tộc chỉ dự -trù thực-hiện cho 8.200

học-sinh với giá biều 4.500 $ mỗi em và 500 Cán bộ PLít

tiền Sắc-tộc kinh phí được dự-trù là 40,500,000$, không

có phần cứn -trang và cán-dụng cho Cán-bộ Phát-tun Sơn.

thôn do Cơ -quan Viện-trợ Hoa-Kỳ đài thọ .

1 ) Chương-trình và kế-hoạch.

2) Thành phần thực hiện chương- tình và k -poạch.

Nếu người ta nói rằng muốn trồng lúa cần phải có một

kế hoạch là một năm , trồng cây là 10 năm , thì việc huấn

luyện đào tạo con người phải là 100 năm. Do đó chúng tôi

nghĩ rằng chương trình phát triển sắc-Iộc là một chương trình

biến cải những lớp người từ trạng thái kém đến tiếnbộ.

Tại khoản 333, dự-trù 360,000.00 0$ năm 1973 do

nuôi ăn 9.000 học-sinh Trung Tieu-học và Đại-học nội-trú

trong một niên học 9 tháng 700 học- vip Sắc-tộc học nghề

tại các Trung -tâm Huấn -nghệ Quốc - gia Biên-Hòa , Gia
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Định và ĐàLạt 3 tháng , và 6306 khóa -sinh thu -huấn tại

Trung-tâm Huấnluyện Quốc-gia vùng Cao-nguyền Pleiku .

Phát - triều Sắc-tế , và chúng tôi dự trù trong tương lai, khi

Ngân -sách Quốc-gia không đủ dề đại - thọ kinh phí thực-hiện

các chương trình phát -triền Bắc-tộc thì với chương-trình đầu

tư nhân -8ự đó, chúng ta đã có sẵn những cán- bộ có khả

năng , và như vậy có hy vọng có thể tự-túc và tự phát-trieu

được.

Việc nuôi ăn cũng như may mặc theo thời gia gia -tăng

và kết-qui đấu- thầu nuôi ăn học -spa tại các tỉnh từ mấyquả sinh

năm qua gia tăng, như năm 1971 tuổi khẩu phần học sinh

mỗi ngày là 100 $, năm 1972 lên 120 $ và dự trù năm 1973

là 140 $. chúng tôi chiết tính trung bình như sau : Trong chiều hướng đó , chúng tôi trân trọng kính xin

Ông Chủ tịch Ủy ban Ngân- sách cũng như quý vị đồng viện

vui lòng chấp-nhận đề nghị của chúng tôi là chi cắt ở điều

3 một số kinh phí là 50.000,00 $ mà thôi.

Nuôi ăn học-sinh : 9.000 19 X | 40 $ x 270 ngày :

340.200.000$

1

Học viên học nghề : 700 by X | 40$ X 90 ngày :

8.820.000$

Trân trọng kính chào Ông Chủ-tịch và quý vị đồng - việc.

O. CHŮ-TICH ,

6.000 khóa-sinh thu-huấn tại Trung-Tâm Huấn- luyện

Pleiku do chương trình Viện -trợ Mỹ đài-thọ một phần.

phần còn lại do Ngân- ách Quốc- gia dài - thọ : 30.000.000 $

Kính mời dồng viện Nay -Lo,

6. NAY-LO . -

Cội g : 379.020.000$

Kính thưa Ông Chủ-tịch Ha-Nghị-viện ,

Kính thưa Quý vị đồng viện ,

Chưa kể các khóa học và tu -ngh ệp về Cán-bộ Hợp-tác

Xá, tu- ghiệp về chocng- trình đoàn- su-hóa than -Liên Bắc

tộc , trong lúc đó Bộ Pát-tiền Sắc-lộc chi được ghi 360

triệu , nếu cắt xén thì về còn thiếu hụt hơn nữa .
Tôi xin mạn phép góp một vài ý kiến về ngâu -vách

niên khóa năm 1973 của Bộ Phát-triền Sắc-tộc .

So với năm 1972 chi dự -tù nuôi ăn 8.200 học - sinh với

giá biều 120 $ mỗi khẩu phần , cài thọ thêm một phần cho

Trung-tâm Huấn luyện Pleiku 20.000.000 $ rà kinh-phí được

dụ -tù là 265.000.00 $ cho toàn diện .

Theo một nguồn tin tối đa thu thập được thì Ủy-bag

Ngân sách Tài- chánh đề -nghị cắt giảm ngân-sách niên khóa

1973 của Bộ Phát-tiền Sắc -tộc là 20.000.000 $ bao gồm :

Điều 1 : Về khoản chi-phí linh -tinh , Ủy-ban đi cắt1

10.000.000 $ .

Điều 3 : Về vật-liệu điều-hành là cắt 100.000.000$.

Như vậy tại hai khoản nuôi ăn và may mặc năm 1973

đã chiếm 90,000.0 0 $ 1360.0 0.000 = 450,000.00 $ trẻ

tổng số kinh phí được dự - ù 6 1.405 00 $ : phần còn lại

621.405.00 $$ 450 00 0 0% = 171.405.000$ đề phát

tiền chương- trình Nông-ngu- Súc , chương-trình Bình dân

Giáo-dục , chương trình Đoàn -ngu-Hóa thanh- niên Sắc-tộc và

các dich-vụ điều hành thường xuyên khác như thuế thu -sở Ty

Chi Phát - iền Sắc- Lộc , thanh- oán chi phí điện nước , điện

toại, áp- loát , chuyên chở vật liệu , chuyên chở nhân viên,

văn phòng thần , sách bỏ , xăng thớt , tu bổ văn phòng.

dụng cụ văn phòng v.v....

Điều 7 : Phần đầu tư trực - tiếp , bị cắt 10.000.000 $.

Tôi biết nghỉ việc cắt giảm nầy sẽ gây ra nhiều trở .

ngại cho Bộ Phát-triềa Sác-lộc trog việc đều-lanh cũng như

thực hiện các lợi ích của Bộ Phát-tien Sắc- iệc . Một trong

những thí dụ là sau chiến-cuộc tháng 4 năm 1972 , chiều gia

đình đồng bào Sắc- lộc p ! ải rời bỏ làng mạc , con cái theo nhóc.

không nơi ăn ở học hay h , nền Bộ Phát-tiền Sắc-tộc dự -trù

tiếp- nhận thêm vào các ký túc- xá 800 em học- ich Sác-tộc,

thành ra kinh - phí tại điều 3 phải kia tă8 nhiều so với năm

1972 .

Tất cả đều dùng trong p ! ần kinh phí còn lại là

17.4 5.000 $ ; nếu bây giờ chúng ta cắt đi 100,000.00 $

thì chúng tôi nghĩ rằng việc điều hành chương-trình sẽ gặp

nhiều khó khăn vì vấn-đề kinh-phí .

Do đó , tại điều 3 , ủy ban Phát-tiền Sắc-tộc chúng tôi

trân trọng kính đề nghị với ôr g Chủ tịch ủy-ban Ngân sách

quý vị ủy- viên và toàn thể quý vị động viên là thay vì cắt

100.000.000 $ chúng tôi xin đề-nghị cắt 5.0 0 000$ .

cộng với 10.000.00 $ ở điều và 10 0 0.000 $ ở điều 7 ,

vị chi tất cả số kia h-phí dề- rghị cát là 70,000.00 $. Như

vậy . kimh- phí mà ủy ban Phá - riển Sác -tộc đề nghị cho Bộ

Phát-tiền Sắc tộc toàn niên vẽ lên tới 1.073.462.00 $ .

Do đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi ông Chủ -tịch HiHa

nghệ - Việu , đồng thời chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi toàn

thể quý vị Dâu-bều các Khối : Dân-quyền. Dân-tộc Xã-hội ,

Cô g-hòa Địch lập và Nhóm Dân- biểu Quốc gia ủng -hộ

ngân sách của Bộ Phát-tiền Sắc- tộc sau khi quý-vị Dần- biểu

Sắc tộc đề nghị cắt 70.000.000 $ ( 0 0 0 0 0 $ ở điều I ,

10,000,0 i5 ở đều 7 và 50.0 0.000 $ ở điều 3) và Bộ lở .

quan khỏi bị bể- tắc .

Qua những ý kiến trên , chúng tôi nghĩ rằng chượtg

trình đầu tư nhân-sự mà chúng tôi đã trình bày lúc đầu là

một chương -trình hết-sức thiết thực vì với chương trình đó .

chúng ta sẽ đào tạo được những cán bộ nồng-cốt trong việc

Phát-triền các sắc-tộc mai hậu .

Trước khi dứt lời , tôi xin chân thành cảm tạ Ông Chủ

tịch Hạ- 1 ga - Việp, quý - vị Chủ- tịch Ủy ban và quý đồng - viện.

Trân- tiọng kính chào ông Chủ- tich Hạ-nghi-Việt vàtịch

quý đồng - viện.

Thành -phần học -sinh , sinh-viên trong hiện tại vẻ dào

tạo thành thứ 8 cán bộ Phát- triền Sơn- thôn , những cán bộ ( Vỗ tay)
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Ố , ĐẶNG-QUANG-LƯỢNG - của Bộ Phát-triền Sic -tỘ : 40 với ngân sách năm 1972 chi

gia tăng vào khoảng 4 ) đến 45 °/% . Tỷ lệ gia tăng như vậy

chẳg có gì gọi là quá đng.Hôm nay nhân dịp thảo luận về ngân sách của Bộ Phát

tiềa Sắc-tộc , tôi lên diễn đàn này đã lên tiếng bình- vực

quyền- lợi cho đồng bào sắc - tộc .

Chúng tôi nghĩ rằng muốn thực hiện một chương trình

một ke-hoạch, một công tác nào đó thì trước nhất là phải có

những phươ@ g tiện cần thiết , một ngân khoản có thể làm

đượ : việc thì mới đáp ứng được mọi nhu cầu và nguyện

vọng của đồng - bào.

Chúng tôi thiện nghi , hôm trước, trong khi thao luận

ngân sách bồ - túc tiền khóa 1972 của Bộ Phát -tiền Sắc-tộc ,

chi với kinh phí khiêm nhượng là 4.4 10.000 $ mà đã gây

cho khoáng- đại một bầu không khí hết sức sôi nồi . thì ngay

ngày hôm nay, đang khi thảo luận về ngân sách 1973 của

Bộ Phát -triết Sắc tộc , chúng tôi e rằng cũng không kém

phần gay cấn và sô : nồi .

Đối với đồng bào sắc tố : , họ quan niệm một cách ngay

thực rằng bộ PaÉt-triền Sắc -tộc là linh -hồn đang ngự trị

trên thế xác của họ là một cơ quan đầu não đem lại cho

lọ một nguồn sinh sống vạn năng.

Chúng tôi không bều vì s30 mà gân-sách năm nay của

Bộ Phát triển Sắc-tộc lại quá xui xẻo . Phải chăng trong năm

vừa qua Bộ Phát -triền Sác -tộc , vì quyền lợi chính đáng của

đồng-bào Sắc-tộc , đi đòi lại vài trăm mẫu dấu phì nhiều bị

những kẻ có quyền hành . có máu mặt , tai to mặt bự ở địa.

phương chiế n đoạt dề giao trả lại cho đồng bộ, sắc tộc , hay

và đồng bào sắc tộc không làm lễ chén trâu tử thần nên phải

bị cảnh sóng gió ba đào như vậy ?

Do đó,bộ Phát-tiềa Sắc tộc có bổn phận phải giúp đỡ

họ trên mọi lĩnh vực chánh-trị , kinh tế , y tế văn hóa , giáo

dục , xã hội v.v , v .

Cũng vì thông cảm với hoàn cảnh và tình trạng nghèo

nào bịnh tật , chậm tiến của đồng bào sắc tộc mà Bộ Phát

tiền Sắ : tộc đã soạn thảo một ngân sách cho niên khoá 1973

với kinh phí hết sức dè dặt là L.143.462.000 $ dù so với

kinh phí ni #n khoá 1912 và 722.644.000 $ có sự gia tăng
là 420,818,000 $ vì giá cả gia tăng .

Chúng tôi , các Dân- bều Sắc -tộc hiện diện khoáng-đại

Ha-nghi -viện ngày hôm nay , nhận thấy có bồn phận phải bảo

vệ quyền lợi chính đáng của đồng bào Sắc- tộc thể hiện qua

sự dự trù ngân sách ca Bộ Phá triều Sắc-tộc .

Vi lại phải nuôi ăn thêm 800 học- sinh nội trú tại các

ký-tuc-xá , trang bị cho 2.102 cán - bộ Phát-tiền Sơn -thôn ,

trợ cấp thêm cho 9 trung tâm nữ-công gia chánh và các

Hiệp hội nông dân Sắc-tộc , trợ cấp cho cơ quan từ thiện ,

gia tăng hoạt động , trợ cấp cho đồng bào nạn nhân

chiếa cuộc , định cư một số động đồng bào xã , ấp nhất là

đồng bào Thượng trong năm 1973 và trợ cấp ngân khoản

cho ngân sách địa phương nhằm thực hiện chương trình tự

túc phát triển xã Sắc-tộc .

Đồng viện Nguyễn-ngọc-Tân đã nói trước khoáng đại

Ha- Nghị-viện trong dịp thảo luận ngập -sách bổ túc 1972

ngày 20-1-1972, cũng như chúng tôi thường nói với các

bạ 3 dồng việc lâu nay , là từ khi chúng tôi mới bắt đầu vào

phà Lập-pháp này , hầu hết Dân biểu Sic-tộc chúng tôi đều

trong khối thân Hàn1-pháp, vì chúng tôi muốn Hình-pháp

giúp đỡ đồng bào Sắc- tộc đề họ thoát khỏi tình trạng chậm

tiến , nạn nghèo đói và bịnh tật , bầu theo kịp đà tiến bộ chung

của dán tộc , đồng thời cũng muốn yểm trợ đắc lực và đầy

đủ cho Bộ Phát triển Sắc tộc những phương tiện từ vật chất

đến tinh thần để phục vụ đồng bào chứ không phải gia nhập

Khối thân Hành-pháp dề thụ hưởng sự bảo vệ của Hàn -

pháp đối với cá nhân chúng tôi hay có ý kiến trục lợi riêng

tur ,

Nhưng, dự thảo ngân sách của Bộ phát triển Sắc-tộc

niên khoá 1973 đã bị ủy ban Ngân -sách Tài- chánh Ha- Nghị

việc cắt xén hết 120.00 1.100 $ với sự giải thích rằng Bộ

này dự trù quá mức, quá tỷ lệ gia tăng và sự chi tiêu không

hợp tình , hợp-lý .

Do đó ,chúng tôi nghĩ rằng việc các vị Dân-biều Sắc

tộc cương quyết yểm trợ ngân sách của Bộ Phát -tiềa là một

đều rất chính đáng .

1

Nếu chúng tôi không làm thì năm 1973 ngân -sách bộ

phát triển Sắc-tộc phải gia tăng 420.818.003s vì có phần

ngân-khoản chuyển nhượng thông thường của Bộ Phát - triền

Nông thôn là 179.500.00 $ để yểm trợ cho chương trình tự

túc phát triển xã Sắc-tộc mà tiên khóa 1972 không có .

Cũng trong tinh thần đó , chúng tôi đã có làm bảng thinh

nguyện cởi cho ủy ban Ngân sách Tài-chánh Ha-Ngai- viện

xin cắt xén 7 ). 300,00 $ thay vì 1 20.0 0.00 $ , nghĩa là

tôi đồng quan đến với ông Chi-tịch ủy ban Phát-triều

Sắc-tộc .

Chúng tôi rất mong được toàn thể quý vị đồng viện hưởng

ứng và yểm trợ chúng tôi đề ngân sách của bộ phát triển

Sắc tộ : khỏi bị cắt xén một cách quá đáng .

Đáng lẽ Bộ Phát-triều Sắc-tộc không phụ trách chương

trình này , nhưng vì Bộ Phát-triển Nông thôn thấy chương

trình tự túc phát triển xã , nhất là các xã ở miền cao nguyên ,

không thực hiện được một cách hữu hiệu theo sự mong muốn

của Chính phủ nên đã yêu cầu Bộ Phát-tiền Sắc-tộc đảm .

nhộn .

Chúng tôi trân trọng kính cho ông Chủ-tịch và quý

vị động viên .

O LƯU -QUANG-SANG (Chủ -tịch ủy-ban Phát-triều

Sắc -tộc).

Do đó , ngân khoản chuyển nhượng của Bộ Phát -tiền

Nông-thôn phải chuyển sang ngân sách của Bộ Phát- triền Sắc

tộc nên ngân sách của Bộ Phát-tiền Sác-tộc niên khóa 1973

phải vượt lên với tỷ lệ 80 hay 85% .

Nẵu bây giờ, chúng ta loại bỏ ngân khoản của Bộ Phát

tiềa Nông thôn chuyền qua , chúng ta thấy ngân-sách 1973

Đi khỏi làm mất thì giờ của quý vị , trước khi lên dây

chúng tối đa thông cảm với đồ g viện Sơn- thi cúng như với

viện Hồ -uyền đề phá : Điều một vài ý kiến bỏ túc , rồi sau đó

xin dành cho ủy ban Ngân-sách đúc kết ,

pata fedha

, -
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Khi thưa Quý vị . điều 3 mặt kinh- phi la 521.405.000$ thì nay đau khi tái

lập kinh-phí 50.000.000$ này , tổng số tich- phi của điều 3

la 571.405.000$ .
.Như tôi vừa tài tình khi máy , một kế hoạch phát

triển cho đồng bào các tộc ít nhất củag phải thực hiện trong

50 năm.
!

Chúng tôi xin kính đề-nghi quý đồng -viện biểu -quyết

chấp-thuận tổng số kinh-phí tu-chính của Mạc 32 Bộ Phát

triển Sác-tộc là 4.073.462.000$ .

Do đó, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không lấy gì

làm ngạc nhiên khi thấy rằng cho đến giờ phút này đồng bào

Sác-tộc chưa được tiến bộ như chúng ta mong muốn . O. CHŮ- TICH.

Vi lại , các chương trình hoạt động của Bộ Phát-triều

Sic-tộc thực hiện chưa quí 10 năm thì làm sao có thể một

sớm , một chiều đồng bào Sắc tộc có thể phát triển mạnh

më dược.

Sau phần trình-bày của ông Chủ tịch Ủy- b Phát- triều

Sic-tộc và của hai đồng- việc khác , ủy-bau đi tu - chính lại

Ngân - ách của Bộ Phát-triềa Sắc-tộc . Đây là ý kiến tu-chính

của ủy ban đèn bị đề xin khoáng - đại quyết- định :

Chúng tôi thiếu nghi vấn đề quan trọag là phải có

chương trình và kế hoạch đề phát triển .

Quý đồng tiền nào chấp thuận kinh-phí 1.073.462.0003

dành cho Mục 32, xin giơ tay .

Giả sử như chúng ta mỗi năm cấp cho bộ Phát triển

Sác-tộc 5 tỷ hay 10 tỷ . rồi đem số tiền đó cho đồng bào

bỏ túi, thì tôi nghĩ rằng đồng bào Sắc- tộc sẽ mãi mãi dám

chân tại chỗ và còn có thể hư hỏng them .

67 vị chấp-thuận

Như vậy, Mục 32 đã được khoán-đại chấp thuận

Trong chiều hướng hữu hiệu hóa hoạt động Bộ Phát

triềa Sác-tộc cũng như trong chiều hướnu cố gắt giảm chi

theo tinh thần tiết kiệm chung của quốc gia , chúng tôi xin

đề nghị một khuyến cáo Bộ phát triển Sác-tộc đề xin quý vị

cứu xét và ủng hộ :

thông qua .

Ô. TRƯỜNG NHƯ THIỀM ( Thuyết-trinh -viên). -

Khuyến-cáo của Bộ Phat-trieu Sắc - ộc :
Sau đây , ủy-ban chúng tôi xin trình đọc khuyến - cáo do

ông Chủ tịch ủy-ban Phát-triềa Sắc tộc Hạ-nghi-viện đề tài

đối với Bộ Phát-trieu Sắc -tộc :
1 ) Đề thâu hoạch những kết quả tốt đẹp , kể từ Niên

khóa 1973 bộ phát triển Sắc-tộc phải phối hợp với các Bộ

liên hệ và thiết lập những chương trình hoạt động thuộc lãnh

vực chuyên môn cũng như mỗi dự án phát triềa thay vì hoạt

động song song và riêng lẻ .

1 ) Đi thậu hoạch những kết quả tốt đẹp . R từ Biệt

khóa 1973 Bộ Phát-triềa Sắc-tộc phải phối hợp với các

liên hệ để thiết lập những chương trình hoạt- đội thuộc lĩnh

vực chuyên môn cũng như mọi dự-án phát-triền thay vì hoạt

động song song soặc riêng rẽ .
2) Bộ Phát-triền Sắc-tộc phải thường xuyên kin-loit

và thanh -tra các cơ sở hạ-tầng đề chánh-sách của Trung-ương

Bộ được thực-thi hữu-hiệu và tránh phí -phạm.

O. CHŮ-TICH .

2) Thường-xuyen kiểm soát và thanh trì các cơ sở hạ

tần ; đề chánh-sách của Trung - rơng Bộ Phát-triền đắc tộc

được thực-thi hữu hiệu và tránh phi-phạm .

Ô. CHỦ.TỊCH.
Chúng tôi xin cám ơn đồng-viện Lưu-quang-Sang.Chúng

tôi cũng xin cám ơn quý đồng-viện Hồ.Uuyền và Sơ 1 - Thi đã

thông cảm và rút tên . Vậy chúng tôi xin tuyên bố chấm dứt

phồn thảo -luận và xin trao lời cho Thuyết-trình-viên đúc-kết

đề bieu-quyết .

Quý đồng viện nào chấp thuận bản chuyểi - cao do ủy.

ban Phát-trien Sác-tộc đề-nghị, xin tiơ tay .

O. TRƯƠNG.NHƯ THIỀM (Thuyết trình viên).

57 vị chấp thuận
Thưa Quý đồng việt ,

Như vậy.bản khuyến -cáo đã được chấp thuận .

Vừa rồi , đồng- việp Leu-quang-Sang , Chủ- tịch Ủy-ban

Phát -tiền Sắc- tộc, cũng như đồng- viện Nay- Lo và Đặng

quan-Lượng đã đề nghị tái lập một kinh phí là 50.000.000 $

điều 3 cho Bộ Phát-triền Sắ :-tộc đề nâng-đỡ đồng-bào

Sắc tộc: Ủy-ban Ngân-sách chúng tôi , sau khi thảo luận, xin

tu -chính lại như sau :

Bây giờ, chúng tôi kính mời ông Chủ tịch ủy - bạn đã

tiếp tụ : phúc trình Mục 33 .

Ủy-ban chúng tôi xin tái -lập một kinh -phí là 50.000.000$

tại điều 3. Như vậy , thay vì ủy ban chúng tôi đề-pghị ở

O. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy -ban Ngân sách và
Tai- chánh) , -
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Chúng tôi xin phép trình bày Mục 33 về chi -phí chung. Chương của Việt -tấn-Xi lien -quan tới Chương 902,

Mục 33 , điều 51 59, đó là khoản tiền dành cho cit cơ

quốn tự trị .Mục chi-phí chung gồm có 6 chương :

Chương 901.- Tổng-số kinh -phí là 134.225.000$ ..

Chương 902 - TT cấp, đóng góp và cấp dưỡng:

3.666.161.000$ .

Trước khi chúng tôi trình với quý vị phu- cầu của Việt

tấn-Xu thì đêm đầu tiên mà chúng tôi cảm thấy cần phải

thưa với quý vị là những điều mà chúng tôi trình bày hoàn

toàn không liên quan gì tới vị Tổ 1g Giám đốc mà ngày hôm

qua rất đông quý vị đã có những lời chỉ trích rất nặng nề .

Chương 903 – Hoàn tiền ứng trước , hoàn ngân hồi

khấu, tổng số tinh -phí là 29.000.00 $ .
Chúng tôi hoàn toàn đứng trên nhu cầu của việc điều

hành Việt-tấn- Xa , đặc biệt là nhu cầu lương-bhar của nhân

viên Việt-tấn- Xã dề trình bày cùng quý vị .

Chương 904, - Chi - phi bất ngờ : 600.00 0.00 0 .

Chương 905.– Công - trái : 8.534.942.000 $ .

Chương 906.- Kinh-phí dựubị : 11.681.000.000$.

Theo vị dự trù trong ngân sách năm nay thì Việt-tin

Xi được hưởng ngân- khoản là 65.000.000 $ ghi trong Chương

9 02 nơi điều 5. Trong số 65.000.000 $ này có 30 00 1,0 00$

là ngân khoản mà Ngân sách Quốc-gia đã dành cho Việt

tấn - Xã từ năm 1967 , và cho đin năm nay là năm 1973, ngân

khoản này vẫn còn nguyên là 30.000.000 $, mặc dầu có sự

đồi thay về thời giá ,

Tông số kinh phí dành cho Mục 33 về phần chi - phí

chung là 24,645.328.00 $ .

Ủy ban chúng tôi xia đề nghị kho ng -đại Ha - nghi- viện

chấp thuận toàn thề kinh - phí mà Hành -pháp đề nghị đối với

Mục 33 là 24,645.328.000$ .

Ngoài 30.000.000$ này, Ngân -sách Quốc-gia cùng dài

thọ thềm 35.000.000 $ đề danh trả cho việc tăng hối xuất

tứ 118$ lên 445 $ . Đó là tiền trả các vấn-đề Teletype .

Do đó , chúng tôi xin tình với quý vị các điều sau đây :

O. CHŮ-TICH . -

Chúng tôi kính mời động viên Nguyễn-bí- Lương.

Dân-biều NGUYỄN-BA -LƯƠNG,

Trước hết , chúng tôi thấy rằng cho đến ngày hôm nay,

trong ngân sách vẫn chi dự trù cho Việt -tan-xá có

31,000,000 $ ngoại trừ 35,000.00 $ kia là dành cho ăn .

dề tăng hối xuất đồng đô - la . Nay thế , đây là sự thiệt thòi

đầu tiên liên quan tới lượng bằng của nhân-viên Việt-tấn-"

xá , vì Việt- tấn -xã phải thu hẹp trong 30.000.000 $ đó để trả

tiền cho các nhân- viên của họ .
Trong khi thảo luận về Ngân sách của Bộ Quốc phòng

và Bộ Nội vụ, chúng tôi có len diễn đàn đồ binh -vực quyền

lợi của các quân nhân cấp dưới và tiêu công chứì, thì theo

tốn chi công bằng và nhân - đạo của Chính phủ đối với đồng

bào nghèo .

Năm 1971 , công chức, quân -phân đã được tăng

1.20 $. nhưng nhân -viện Việt-tan -xi thì không được tăng

lương . Cho đến năm 1972 , sau khi nhiều lần trình với thượng

cấp, Việt- tan - ra được chấp - thuận cho tăng 1.500$ cho mối

nhân viên nhưng bắt ngan-uá ch của Việt-tan-xi chịu chớ

không cho thêm ,

Hôm nay,đến Mục 33 về chi -phí chung , chúng tôi xin

đưa ra một đề nghị để giúp đỡ những quán- nhân , công - chức

và cán bộ lá ấp . Chúng tôi kính gởi đế-nghị để 1 ủy ban và

nhờ ủy-ban khuyến-cáo như sau :
Năm 1972 , công-chức được tăng lương cán-bin là

52% , trong khi đó Việt -tấg -xá vẫn không được cấp tham

ngan- khoản nào để tăng lương cho nhân-viên ,
a ) Cắt xén một phần số tăng the , chỉ số đề cấp cho gia

đình con đồng hề từ đứa con thứ 6 trong giới công chức

hạng A , B và công nhận thêm phụ cấp dac-biệt mỗi đứa con

1.000$ kể từ đứa con thứ sáu .
Vì những lý-do trên , chúng tôi xin thigh cầu ủy-ban

ngân-sách và quý vị .

b) Cát xén 800.000,00 $ trong khoản chi -phí chung

da cấp cho các cán bộ xã , Áp nối cán bộ là 3.000 $ một

tháng để cho gia đình họ sốn , thoải mái phần nào và đồng

thời họ được yên tâm để phấn khởi làm tròn nhiệm vụ giao

phó đôi khi có nguy hiểm là tranh thủ , kéo đồ 1g bào nộ 13 -

thôn về hàng ngũ quốc gia và trung thành với chính tề.

1 ) Cấp thºm cho Việt tấn- xa 15 090.000$ mỗi năm ,

kể từ năm 1973 , và ghi rõ ràng 15.000.000$ là để tăng

lương cho nhân- viên Việt -tan - xi .

2 ) Chúng tôi đề-nghị là ngoài việc tăng lươnỹ , Việt

tấn-xã còn cần phải mướn thêm một số tối thiểu các nhân

viên thật gỏi hai ngoại -ngữ Anh và Pháp. Bà thỏa mãn nhu

cầu nầy . Việt -tan - xã cần thêm 5,000,000 $ mỗi năm .

c) Đối với binh sĩ trong quân đội , cũng tìm cách giúp

dỡ gia đình đông con kể từ đứa con thứ 6 củ ng tương tự

như đối với công chức, tiều công chức và nhân viên công

nhật .

O. TRẦN-VĂN-ÂN –

Do đó , chúng tôi đề nghị ủy ban ngân sách và quý vị

đồng việc chấp thuận cấp thêm cho Việt tấn Xá 20.000.000$

trong đó có 15.000,00 $ để tăng lương cho nhân viên Việt

tấn - Xã và 5 : 10 ).00 $ khác đệ mướn những người thông

dịch thật giỏi về Anh và Pháp ngữ ngõ hầu có thể có được

những bản tin có phẩm chất hơn để gởi ra ngoại quốc.

Chúng tôi lên đây để xin phép quý vị được trình bày

về một vài nhu cầu của Việt-tấn - Xã .

6
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Đó là khi đi chinh chung tôi đề nghị với quý vị

tin được chíp-thua.

Chúng tôi chui gia phục lại cho quan điểm của chúng

tôi hoàn toàn dự vào nhu cầu của Việt tại Xi chớ khôn

lien quan v tới vị Tổng giám đốc mà ngày hôm qua quý vị

đủ chi trich thu về .

Chẳng hạn hạn tháo Chính phủ có tài phân phối cho

ột gia đình gồm một vợ 6 con là bạo nhiều thước vôi , bao

nhiều gạo . bao nhiêu đườns, bao nhiêu vũ theo là loi phai .

phối của Tông-cuộc tiếp tể những năm vừa qua. Tuy nhiên ,

sở.di Tôn cuộc Tiếp-tế trong những năm vừa qua
khôn

làm việc được gì phải sự điều hành nhựag cơ -qua đi tỏ

ric-trach .

8. TRẦN-ĐỨC-TRONG

Đi hơn một lần, chúng tôi lên diễn đàn này đã trình

bày với quý vị về vấn đề tăng lương cho công chức, vì nơi

Mã 33 ty ở Chương 906 có danh một ngân khoảo là

11,000,000.000 $ đà tăn lương cho các phân vào dịp chính

tai che bo .

Trên thựctế, theo cho chúng tôi thăm dò và theo quan

miện của chính cánhân tôi vốn xuất thân từ công chức, thì

dại di số công chức đều hon-nghiab biện-phíp mà Chánh

phủ cung- cap nhu-yếu-phim hàng tháng cho họ. Có như vậy

thì vật giá mới không leo thant và đời sống con cái của họ

được bio-đảm hơn.

Chúng tôi thấy qua ích vở, qua bo-chi, tại ca nước

bgoài như Bii-Loan chẳng hạn, ở đó Chính-phủ đi to duez

biện-pháp cung - ốp phu -yếu- phim hàn thép cho con - chức

dề đời sống Công-chức có thể được báo- địa đơn.

.

Chúng tôi xin mạn phép quý vị và dược trình bày lại

vấn đề, cái hiện trại bị thi của chính sách tăng lượng cao

công cúc.

Như cái tôi đi trình bày , sự tăng lương cho côn:

các nằm trong một vòng tròa, và càng tăng lương thì đời

sống của công chức cùng ngày càng xuốn: dốc vì mỗi lần

tăng lương thì lương tăng không thấm vào đâu mà vật giá

lại leo thu quá nhiều.

Vừa phe tia nắp lửi tăng lương thì vật gió đi leo

thai rồi nhớ dàn nói đến việc đã được tăng lương

Đồn : thời với vộc cung-cốp phuyếurphưa bao gioi

cho công -chức mà chúng tôi đã đề nghị, chúay tôi cũng xia

kính đề nghị thêm một biện pháp mới nữa là trợcấp điện

nước hàng tháng cho côngchức, vì hiện tại theo chúng tôi

biết thì nhiều tia-dinh công-chức chí lãnh lương từ 15.000

den 20,000$ một tháng.

Đi là một mức lương trung bình, mà họ phải trả tiền

điện, nước bàn thông từ 3.000 $ đến 5.000$. Nếu by giờ

Chính -phủ dài thọ cho họ số tiền điện , nước đó thì họ

tiặt -kiện được rất nhiều .

Biện-phíp này chúng tôi nghĩ rất là thiết thực và còn

giúp công chứctiết-kiệm được một ngân khoản đầu có thì

giúp cho con em họ học-hành thêm đi khỏi sa vào vòng 1

dọ, trụy-lạc, Chúng tôi nhận thấy những nhân-viên của

những cơ -quan đim-nhận vấn-đề phâu -phối điện nước đi

sống một đời sống hết sức là dz- vương , sống trong sự đón

góp đau khổ của đồng-bào và công-chức.

Vì vậy, chúng tôi thi nghi biện pháp lăng lương chi

1 một biện pháp víu và mi công chức mà thôi.

Mặt khác, nếu chúng tôi nhớ không làm thì ăn vừa

qua Chinh-phủ đã có quy định tăng lương theo chỉ số .

Thinch vụ tăng lương theo chỉ số này có lợi gì cho

đại đa số công chức ở vịch trật nhỏ và không có ngọc

uit ?

Đại đa số nhà của công chức đều có xài điện nước,đi

là hai - hu -cầu tối cần thiết. Vì vậy , chúng tôi kính đen bị

quý đồay việc hỗ trợ đe-ughị của chúny tôi là khuy áo

Hành-pháp dùng 11.0 10.000.000$ của Chương 906 đề con

cấp phụyếu-phần và điện nước hàng tháng cho Công -chức.

Những công chức đó và không được hưởng biện pháp

tØng lương của chính phủ theo cái ố, vừa phải chịu cảnh

vật gia tăng , đồng thời trên thực tế phân công chức

thấp cò bé miệng đó không có quy a lợi gì trong vấn đề

công vụ ci, mà chỉ những ông lớn , nhưng công chức cao

c) có chi số lượng cao, tiữ những chức vụ quá yếu, đã

dº nhu nguồn lợi to tát , nhưng sự biếu xóa , pho sự

phong lan, đời sốnu của họ đã tươi đối cao rồi , bây giờ

chính phủ lại tăng lương theo chỉ số thì chúng tôi thiền

thì đó là biện pháp hạn đài nhữnữ vị Bốc- Phi-Sứ, nhữI

vị côn ; chức cao cấp đa • ngồi mát ăn bát vàng ” vì lại còn

được hưởng những biện pháp nâng đỡ quá ưu đi của chính

phů.

O. CHỦ.TỊCH.

Nếu không còa đồng việu nào có ý kiếa nói , chính tôi

xin trao lời cho ủy-ban đúc kết.

Kính mời ông Chủ tịch ủy -ban ngân -sics Tai -chiah .

O. HỒ VĂN- XUÂN ( Chủ- tịch Ủy ban Nen-sick

Tài- chính).

.Trong khi đó , đi di cô công chức ở các nuch trật nhỏ

hơn hoặc là không có ngạch thật , những nhân viên công

nhật hoặc phù động đồng hóa công nhận lao côi v ... thì

lại không được hưởn nhứt quyền lợi đó .

Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị với quý vị là ở chương

900. Mục 33 này hãy dành nhân khoản 11.000.000.000 đ

tăng lương cho công chức bằng cách thay vì tăng lương.

chúng tôi xin đề nghị là một công sở thiết lập danh sách

thu đô của mỗi gia đình công chức và chính phủ tùy

theo phân khấu để mà phân phối phóng nhu yếu phẩm

cho họ.

Chúng tôi xin trình cùng ông Chủ-tịch và quý đồng việt

rằng lời phát biểu của Cụ Niên -trưởng Nguyễn- bi- Lương

không nhằm gia tăng hay giảm bớt kinh-phí của Mục 33 mm

chỉ liên quan tới Chương 906 về cách sử dụng số tiền

11.000.000.00 $ để tăng lương theo chỉ số cho quân

công-chức.

Chúng tôi xin đề nghị Cụ Nien-trưởng vui lòng xem lại

phit-bều đó của cu như là một thuyen - cáo da ga truật

khoáng -dai bieu-quyết về cách-thức phim - puổi lại số tiền 32

tỷ bạc cho quân nhân , công chức theo sự tăng lương từ

tháng 9 năm 1972. Cách thức phâu-phối tổng số tia tăng
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lươn 32 tỷ đó sẽ được điều chỉnh lại theo khuyến cáo của

Quốchội.

giúp đỡ gia đình đông con à từ đứa con thứ 6 tip len của

giới quai-nhân từ cấp tá trở xuống bằng cách trợ cấp cho

mỗi đứa con từ đứa thứ sáu nối đứa một tháng 1000 $ .

Đó cũng là đề nghị của bạn Trần- đức- Trol.

O. CHŮ-TICH .

Ong Chủ-tịch ủy-ban vừa trình đọc bin khuyếncáo do

cụ Niên trưởng Nguyễa - b4 • Lương đôn bị: BÌy tiờ chúng

tôi xin đặt câu hỏi để khoán đại quyết-định,

Quý dồn viện Báo chíp -thuận bản thuyen-cáo của Cụ

Ni-trưởng Nguyễa -Si - Lươn , xin giơ tay .

Riêng về đề nghị của Cụ Niền -trưởng và việc tảo

lươn cho nhân viên xá ấp , chúng tôi đã trình tiêu với Cụ

Nia trưởng là việc đó đã được biểu quyết tại Mục liên quan

tới bộ Nội - vụ , và số tiền cọ Nien -trưởng đề nghị là

800.000.000 $ thì ở tại mục của Bộ Nội-vụ đã có một số

tiền là 890.000.000 $ dùng để cho tăng lương cho nhân-viên

xá BP và dã dược khoáng đại Hạ Nhi- viện biểu quyt

cho-thun.

Bạn đồng Việt Tin văn-An đề nghị gia tăng khoản phụ

cấp cho Việt n- Xi một số tiền là 15.000.000$ một năm

R n năm 1973 để tăng lương cho nhân viên Việt tấn-xá,

chúng tôi xin thưa là tại điều 5, Chương 902 về trợ cấp,

đóngóp và cấp dưỡng, có khi một tổng số kinh phí là

3.666.161.000$. trong số tiền này đã có phụ cấp cho Việt

tắn xi một số tiền là 65.000.000$ ; ngoài ra còn có một

ngô hoi dự bị khác nữa là 80.000.000$ ở tro ngân

łbois oly .

37 vị chấp thuận

Như vậy không đủ tục tổ hợp lệ . Chún : tôi kính mời

Ông Chủ-tich ủyban.

6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ -tich Ủy-ban Nata-vích

Tai- chanb ) .

Vậy, nếu bạn dồn viện Trần-văn-Âu có còn giữ da

nghị tăng phụ cấp cho Việt-tin-xá thì xin động việc vui

lòng đưa đa nghi ra dưới hình thức khuyến cáo về sử dụng

số tiền 80.000.000 $ dự bị ở tại Chương 902.

Chúng tôi xin ông Chủ tịch và quý vị cho chúng tôi

dược phép xáo trộn thứ tự của những khuyếco da đà đi

đã đưa ra bieu -quºt.

Tóm lại , trong ba vị đồng tiện đi lên phát biểu ý kiến

v Mạc 33 liên quan tới chi phí chung. Không có đồng viện

Do đề nghị sửa đổi kinh phí của Mục 33.

Trước hết là khuyến“cáo của đồng-viện Tù - đức - Trol :

cúng liên quan tôi vi-đô tử dụng số kinh phí

32.000.000.000$. Đồng-viện Tần- đức- Tro01 đồ

tăng cường công -chức mà đàn bị trợ 5p đi nước làm

thin theo một tieu -chua he- lý.Vì vậy ủy - ban chúng tôi xin đề nghị kho.nz đại Hi

Nghị-vn chấp thuận kinh phí dành cho Mọc 33 là-

24.645.328.000$ như chúng tôi vừa trình bày. Ô. CHỦ-TICH.

O. CHŮ- TICH .

Quý đồng việnào chấp thuận kinh phí 24.645.328.000 $

dành cho mục 33 , xin giơ tay .

Ông Chủ- tịch ủy-ba vừa trình - đọc xong đề nghị khuyến

cáo của đồng viện Tù-đức-Trong. Chúng tôi xin quý đồ:

viện quyt-định.

Quý đồng việunào chấp thuận đề nghị khuyến cáo của

đồng : ện Tần- đức- Troi, xin giơ tay.

63 vị chấp -thun

31 vị chấp thun

Như vy Mục 3 ) da được load chấp thuận thông

qu :

Như vậy không đủ tục số hợp lệ.

Kính mời ủy- bạn đưa các khuyến -cáo của quý đồng:

việu 1 dò khoáng -di quyết - định , 6. HỒ.VĂN- XUÂN (Chủ- tịch ủy-ban Ngân sách
Tai -chính).

. HỒ.VĂN.XUÂN ( Chủ -tịch Ủy-bua Ngân- vích

Tai-chonb ),-
Sau đây là khuyến -cáo của đồng- Trần - văn - Ân :

Khuyến -cáo Hình - pháp, tăng cườni cho Việt-tít-xả

một ngân khoản là 20.000.000$ tron điều 5. Chương 902 ,

Mục 33 độ tăn: lương cho nhân-viên Việt-tjn -xi .

Tôi xin đưa ra khuyến-cáo của Cụ Niêntrưởng về

đoạn 1 : Trong số high-phí 32 000.000.000 $ dành để tăng

lươn cho quân-nhân , công chức từ tháng 9 năm 1972 , nên

dắt xén một phần để giúp đỡ các gia-đình những công-chức

hạng B , hạng C và công- nhật theo một số phụ cấp đặc-biệt

1000$ cho mỗi đứa con , kể từ đứa thứ sáu .

Ô. CHỦ-TỊCH.

Chúng tôi xin đưa đề nghị khuyắn cáo của đồn: vi .

Thu- văn- Â n đề quỹ đồn viện quy định.Đối với binh ở trong quân-đội cúp vy, In tìm cách
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Quý đồng việp bào chấp thuận đề nghị khuyến cáo của

động viên Trần- văn-An, xin giơ tay.

ngân trả tiền cho các người bị thiệt hại vì chiến - tranh hy vì

tai nạn quân Xa

Ố. CHỦ.TỊCH.

39 vị chấp thuận
Như vậy , chúng ta đã thảo luận và biểu quyết xong toàn

thề tốc Mục khi trong bản A tức là bảng dự cối của Ngân

sách Quốc-gia niên khóa 1973 .

Như vậy cũng không đủ tục số hợp lệ .

Chúng

Tài -chánh.

tôi kính mời ông Chủ tịch Ủy ban Ngân -sách

Bây giờ xin ôn & Chủ-tịch ủy-ban phúc trình với quý

dồn viện về bảng B tức là bản dự thầu, và chúng tôi để

nghị với quý đồng việt là sau khi chúng ta đã biểu quyết xong

bảng B , chúng ta sẽ có nửa tiếng đồng hồ da siải thít, và

sau đó chúng ta sẽ trở lại đề chung quyết

, - (O. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ- tịch Ủy ban Ngân- sách-

Tii-chánh).
Kính mời ông Chủ-tịch ủy ban .

Chúng tôi đang Mục 34 về các chương trình viện trợ

Mý.
Ô. HỒ-VĂN -XUÂN ( Chi -tịch Ủy-ban Ngân- sách

Tài-chánh ) . -

Tòa? số kinh phí dành cho Mục này là 33. 00,000.00 $.

Chúng tôi đề nghị khoáng đại biểu quyết chấp thuận ,
Chún 8 tôi xin quý vị vui lòng biểu quyết chấp thuận

bảng B về các mục thâu .

O. CHỦ TỊCH.
Mục : Thuế trực thâu. -

Chúng tôi kính đề nghị quý công việc biểu quyết thông

qua Mục 34 và các chương trình Viện trợ Mỹ .

Quý công viên nào chấp thuận kinh phí 33 tỷ dành

cho Mục 34, xin giơ tay .

Thuế lợi tức : 15.775.000.000$ ;

Thuế môn bài : 2.299.000.000$ ;

Thuế phụ trội : 65,000,000$ ;

Tiền phạt và tố phí : 140.0000.000$ ;

59 vị chấp thuận

Tổng số kinh phí về thuế trực thâu ở Mục 11

18,279.000.000$ .

Như vậy Mạc 34 được thông qua. Chúng tôi xin khoáng đại Hạ-nghi-việc vui lòng chấp

thuận tổng số dự thầu tại Mục 1 như tôi vừa trình bày.

Ô. HỒ-VĂN-XUÂN (Chủ- tịch Ủyban Ngân -sách

Tai -chánh). 6. CHỦ- TỊCH.

Mục 35 : đãi chi (Cơ quan dân sự) : ghi nhớ. Ngu không có động-viện nào có ý kiến về Mục I của

bảng B , chúng tôi đề nghị khoáng đại biểu quyết thông qua .
.

Chúng tôi xin đề nghị khoang dại thông qua không biểu

quyết. Quý đồng viện nào chấp thuận Mục L dự thầu là1

18.279.000.000 $, xin giơ tay :

Mục 36 , Chương 908 : đãi chi (Bộ Quốc-phòng ) cũng

ghi nhớ, nhưng chúng tôi xin lưu ý quý vị là ở Mục 15 thuộc

Bộ Quốc-phòng Phoáng- đại Hạ-nghi- viện dã chấp- thuận

Duyên-tắc là tất cả những chi - phí bồi thường về tai nạn do

quân xa gây ra và những chi phí chiến -tranh , những thiệt

hại chiến -tranh đều được ghi nhớ.

65 vị chấp thuận

Như vậy , Mục 1 được chấp-thuận thông qua.Chúng tôi xin khoáng- đại Hạ-nghi -viện cho phép ghi

trong phần đổi chi cơ-quan Quốc-phong ghi nhớ là bồi thường

các tai-vạn quân-Xa và thiệt-hại chiến-tranh ) . Như vậy , Bộ

Quốc- phòng có lý do , có ngón-khoản cần-thiết để thật sự trả

số tiền thiệt hại do quân- X gây ra và các thiệt -hại chiến

tranh cho đồng bào

. HỒ VĂN -XUÂN (Chủ-tịch Ủy-ban Ngân - sách

Tài - chánh).

Mục 2 : - Thuế giám thâu . -

Thuế trị giá gia tăng : 40.000.000.000$Đây là lời mà chúng tôi xin thưa riêng cùng đồng - viện

Phan-Thiệp : biệt"phép mà ủy -ban chúng tôi dê-nghị là những

thực chi về phức 8 sự thiệt- hai chiến tranh và những tai - s an

quân ra được ghi nhớ troL 8 Mục đãi chi của cơ quan quốc

phòng. Như vậy , Bộ Quốc-phòng có lý do pháp- lý dề xuất

Thuế tiêu tụ : 3.700.000.000$

Thuẻ xa xỉ : 1.200.000.000$
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Thuế giá thầu linh tinh : 1.300.000.000$ . 2.185.000.000 $ dành cho Mục 4 , xin giơ tay .

Tổng số dự thu tại Mục 2 là 46.200.000.000$,

67 vị chấp-thuận

Chúng tôi xin khoáng dại Hạ sghị viện chấp thuật số

dự thu tại Mục 2 là 46,200.000.000$ .

O. CHŮ-TICH .
Như vậy, Mục 4 được thông qua .

6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ - tịch ủy ban Ngân-sách

Tài -chánh ).–
Nếu không có động viên nào có ý-kiến , chúng tôi đề

nghị khoáng-đại biểu quyết thông qua Mạc 2 bảng B. Quý

đồng viện nào chấp thuận số dự thậu 46.200.000.000 0% dành

cho Mục 2, xin giơ tay .
Mục 5 : Tiền thâu về trước bạ , Con Diêm vì Huê lợi

Cộng -sản :

Thuế trước bạ và con niêm : 6.500.000.000$.

64 vị chấp thuận

Huế lợi công sản : 81.000.000$.

Thuế các công ty và các hội : 334.000.000$ ,

Như vậy, Mục 2 dã được khoáng đại thông -qua

Các sắc thuế và huê lợi khác : 360.000.000$,

Chúng tôi kính mời ông Chủ-tịch ủy-ban.
Tổng số dự thâu tại Mục 5 là 7.335.000.000$.

6. HỒ VĂN- XUÂN (Chủ-tịch Ủy-ban Ngân - sách

Tai-chính).
Chúng tôi kính xin khoáng đại Hạ Nghị- việc chấp thuận

kinh phí dự thầu tại Mục 5 là 7.335.000.000$.

Mục 3 : Quan -thuế. -
6. CHỦ-TICH

Quan-thuế : 29.500.000.000$
Quý công việp nào chấp thuận số dự thầu tại Mục 5

là 1.335.000.000 $, xin giơ tay.
Thuế khác hơn quan thuế khi xuất cảng hay nhập-cảng:

ghi nhớ

Tạp thâu về quan-thuế : 500,000.000$. 65 vị chấp thuận

Tổng số dự thâu tại Mục 3 là 30.000.000.000$.

. CHỦ- TỊCH. Như vậy mục 5 được chấp thuận thông qua .

Quý đồng viên nào chấp thuận số dự thâu

30. 000.00 0.000s ở Mục 3 , xin giơ tay:

6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch ủy ban Ngân-sách

Tài -chánh).

Mục 6 : Tiền thân của bộ Công chính và Giao-thong

Bưu-điện.

60 vị chấp-thuận

Tiền thân của nha Bưu điện : 4.571.000.000$.

Tiền thật của nha Hàng không Dân-sự : 400,000.000$.

của pha Lộ- vận và nha Thủy-vận

Như vậy Mục 3 được thông qua .

. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách-

Tài -chánh).

Tiền thâu

: 137.000.000$.

Tiền thâu của pha Kiều- lộ : 161.000.000$.

Mục 4 : Thuế công- quản.

Tổng số dự thầu lại ở Mục 6 là 5.269.000.000.

dánb vào hàng ngi -boa-Thuê công-quản

21.142.000.000 S.
Chúng tôi xin khoáng- đại Hạ- Nghị-viện chấp thuận

thông qua .

Tạp thâu về thuế công quản : 3.000.000 $.

Tổng số dự thầu tại Mục 4 là 21.185,000.000$.

O. CHỦ- TICH

Quý dong viện nào chấp thuận số dự thâu

5,269.000.0 00$ cho Mục 6 , xin giơ tay .
. CHỦTỊCH.

Quý
đồng viện nào chấp-thuật số dự thầu
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64 vị cay thuận Chúng tôi xin choáng- dii chíp-thuận số dự tu tu

Mục 9 là 5.000.000 $.

Ố CHỦ TỊCH –

Như vậy Mục 6 được chấp thu thông qua.

O. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ- tịch Ủy-ban Nhân - vách

Tai-chinb ).

Quý đồng và nào cho-thue số dự thi 51.000.000$

dì cho Mục 9, xin tiơ tay .

Mục 7 ; Tiền thân của Bộ Cải- cách điều địa PLít

triển Nông-Na - Mục.
63 chip-thu

Tu thân của Tôn Nha Đin-đi : 106.244.000 $

Tin thân của ngành Thủy-lm : 1.353.000.000$ Như vy Mue 9 được khoác di chứn - vn hop qua.

Chúng tôi kính mời Ông Chủ- tịch Ủy- ban.Tin thu của ngành Canh-nong. Thi-y v Ngư

oghimp : 117.900.000 $ .

6. HỒ- VĂN -XUÂN ( Chủ-tịch ủy- bau vat- ch

Tai-chánh).Tin thu của ngành Nông -cụ Cơ - giới : 10.000.000$.
-

Tiản thân của Viện Khảo-cứu : 25.000.000$. Mục 10 : Tiền thu về Tư - pháp.- 107.400.000 $.

Tin thân của Trung tâm Nghiên-cứu và Huấn luyện

Hợp-TC- Xi : 200.000 $

Chúng tôi xin khoáng - đại Hạ-nghi- viện chíp -thun 4

dự thầu ở tại Mục 10 là 107.400.010 $.

O. CHŮ-TICHTốt số dự thầu và Mạc 7 là 1.612.344.000$

O. CHŮ-TICH
Quý đồng na alo chấp thuận số dự thật 107.400.000 $

nơi Mục 10, xin giơ tay .

Quý đồng việt nho chíp -thua 8 dự thật của Mục 7

là 1,612.344.000 $, xin giơ tay .

63 vị chấp thuận

65 vị chấp thu

Như vậy. Mục 10 dược Elon -d chấp thuận thông

que .

Như vậy Mục 1 được khoáng- đại cho-thon thông -que
O. HỒVĂN-XUÂN ( Chủ -tich Ủy- ban Nân- 68

sách
Tai-chapb ).

O. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch Ủy-ban Niên-sách
Tii- chanb ).

Mục 1 : Tiền thân của Bộ Nội-g : 107.760.000 $1

chúng tôi xin khoán • đại chip-thua.

Mục 8 : Tiền thân của Bộ Y-.– 220.000.000 $

O. CHŮ - TICH .--
O. CHŮ-TICH .

Quý đồng việu nào chấp thuận số dự thậu 220.000.000$
cho Mạc 8 , gia tiơ tay.

Quý đồn rạn nào chấp-thua số dự thi 107.705.000 $

cho Mục II , xin giơ tay .

67 vị chíp -thuận
69 vị chấp thuận

* *

Như vậy Mục 8 được khoáng đại chip -thuận thông Như vậy Mục 11 được khoáng-dại chíp-thuận the

qui. qua

6. HỒ-VĂN-XUẢN ( Chủ-tich iy - ban Nginxách
Tai-chính).

Mục 9 : Tiền thâu và Văn hóa Giáo-dục : 51.000.000$

6. HỒ.VĂN -XUÂN ( Chủ-tịch Ủy- ba Nan-sáchNgân
Tài-chính).

Mục 12 : Tiền thân của Bộ Kinh tế.– 502.950.000 $
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O. CHỦ.TỊCH. 67 vị cap- usa

Quý đồaviga no chap-thuận số dự thậu 502.950.000$

dành cho Mạc 12, tin tiơ tay ,

Như vây Mục 15 được khoang-đại cho-thu thông qua .

O. HỒ VĂN-XUÂN ( Chủ - tich ủy-bua Na-uách

Thi-chính).60 vị chấp thuận

Mạc 16 : Hoàn thân, Hồi-khấu, Quý phụ trợ, tặng vật

a di tặng 20.000.000 $.

Như vậy Mục 12 được chấp-thuận thông qua .

O. CHŮ-TICH

6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch Ủy-ban Ngân sách

Tai-chánh).
Quý vị nào đồng ý chíp -thuận tổ dự -thu 20.000.000

dành cho Mục 16, xin giơ tay :

Mạc 13 : Tiền thân của Bộ Ngoại-giao.- 97,237.000 $

O. CHŮ-TICH.
65 v cap thuận

Quy đồng B nào chấp thuận đã dự thầu 97,237.000

dành cho Mục 13 xin tiơ tay :

Như vậy Mạc 16 được khoáng-đi chấp thuận thông qua

64 vj cháp thuga O. HỒ-VĂN -XUÂN ( Chủ -tịch ủy - bua Ngân - ách

Tai-chiub).

Mạc 17 : Tiêu lâu đặc- biệt. 396.698.000 $ .

Như vậy Mục 13 được chấp thuận thông qua . O. CHŮ-TICH .–

6. HỒ.VĂN -XUÂN ( Chi- tịch ủy- ba : Ngânsách

Tai-chanb ). -

Quý vị nào đồng ý chấp-thuận số dự thậu 396.698,000 $

dành cho Mạc 17, xin giơ tay .

Mạc 14 : Tia Lu của Bộ Lao-dộ–4.000.000 $ .:

O. CHŮ-TICH. 66 vị chấpthuận

Quỷ đồng việc nào cap-thuập số dự thậu 4.000.000 $ .

dinh cho Mục 14 xin giơ tay .

Như y Mạ: 1 được khoái • đại cho-thoi thong qua.

O. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ-tịch ủy -ban Ngân sách

Ti-chinh).66 vị cho-thuận

Mục 18 : Tiền tích Quỹ dự tít đi-phụ và tin .

tia : 2.000.000.000$ .

Nhưy Mục 14 được khoáng đại chắp thuận thông qua .
O. CHŮ-TICH

O.HỒ VĂN -XUÂN ( Chủ-tịch ủy-ban ngân-sách và

Thi - lính).
Quý vị nào chấp - luận số dự thâu 2.000.000.000 $

dì cho Mạc 18, xin giơ tay .

Mục 15 : Tia thay linh tinh vi bất ngờ :

17.619.892.000 $.

63 vị chíp-thun

O. CHU-TICH,

Như Vy Mạc 18 được khoáng-dai cap thu theo quiQuý vị nào đồng ý chấp thuận dự thâu

17,619.892.000 $ dành cho Mục 15 , gia tiơ tuy

O, HỒVĂN -XUÂN ( Chủ tịch Ủy ban Nga-web

Tai-chinh).
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Mục 19 : Tiền thâu về Ngoại- việt - 130.000.000.000 $ Chúng tôi xin thành thật cám ơn quý vị .

O , CHŮ- TICH ,
(Vỗ tay)

Quý đồng viện nào chấp-thuận số dự thầu

130.000.000.000 $ dành cho Mục 19, xin giơ tay .

6. CHỦ.TỊCH.

Kính thưa Quý đồng viện

Chúng ta đã thảo luận và biểu quyết xong tất cả các

mục trong bảng A cũng như bảng B của ngân sách Quốc-gia

tai -khóa 1973.64 vị chấp - thuận

* *

Như vậy Mục 19 được khoáng-đại chíp-thuậa thông qua .

Đến đây , chúng tôi đề nghị tất cả quý đồng- việu tạ

ngưng phiên họp trong 30 phút để quý đồng- việc giải khát.Trong

khi chờ đợi , quý đồng viện nào có tu chính đã thi xin nạp

tu chính an viết cho thuyết-trình-đoàn. Phương thức của

chúng ta sẽ là biểu quyết không thảo luận , vì phần thảo luận

và biểu quyết đã qua

O. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ- tịch Ủy -ban Ngân-sách

Tai -chánh). -

Kính thưa Quý-vị . Chúng tôi xin cám ơn quý đồng tiền trước .

Chúng tôi tuyên bố tạm ngưng phiên họp trong 30 phút.Tổng số chi-tiêu chi nơi bảng A là 425.985.608.500 $ .

Nêu trừ đi số dự thầu tại Mục 19 mà chúng tôi vừa trình bày

và được khoáng- dai Hạ -nghi-viện chấp thuận thì còn lại số

tai biệt giữa chi và thu là 144.979.327.500$. Số tiền gầy

sẻ do Ngân hàng ứng trước . Vậy , chúng tôi xin quý vị biểu .

quyết chap-thuận cho kinh-phí tiền ứng trước khi ở Mục 20

là 14.979.327.500 $ .

Tam ogưrog : 18 gid 40*

Tái nhóm : 19 giờ 20 '

6. CHỦ- TICH.

Ô. CHỦ- TICH

Qay dong viện nào chấp-thuận 3ďdựdự thâu

144.979.327.500$ dành cho Mục 20, xin giơ tay. Chúng tôi tuyên bố phiên họp tới nhóm .

Kính thưa Quý đồng-viện .

67 v chấp thuận

Như vậy Mục 20 đượ, khoáng-dại chấp thuận thông

qua .

Trong nửa giờ tạm ngưng phin lọc, thuyết - trình-đoàn

có nhận được 5 tu chính án . Bây giờ chúng tôi xin trao lời

cho thuyết-tình-đoàn dà lần lượt trình bày. Chúng tôi đi .

nghị với quý vị là vì phần tảo luận và biểu quyft đã qua ,

nên bây giờ tới phần tu - chính-án , thuyết -tai- vita đọc tu

chính áp và chúng ta biểu quyết mà khỏi cần thảo luận, chúng

tôi xin cám ơn trước quý công việc .
O. HỒ VĂN - XUÂN (Chủ- tịch Ủy-ban Ngân sách

Tai -chính).

Mục 21.- Bii thấu cơ quan dân sự : ghi nhớ.
(Có vài vị Dân- biền xin lên diễn đàn đề nói về Nội-quy)

Mạc 22.- Đái thâu bộ Quốc- phòn : chi nhớ.

Quy động viên không thể lấy tư - cách gì đã xin áp

dụng Nội-quy ,

Như vậy quý vị đi chấp -thuận số dự thầu của tất cả

22 Mục ghi nơi bảng B. Chúng tôi kính xin ông Chủ -tich vui

lòng cho thoáng.dai Hạ-nghi - vi- a tạm nghi trong vòng 20

phút để quý đồng- viện nào có tu - chính-án viết về những

bảng A và bảng B vừa được khoáng-đại Hạ -nghi -viện chấp

thuậa xin chuyển cho ủy ban ngân-sách chúng tôi .

Chúng tôi thấy nếu quý vị Trưởng-khối không có đề nghị

điều gì thì chúng tôi xin quý động viên vui lòng thông cảm

để chúng tôi trao lời cho thuyết tình đoàn.

6. HỒ VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách

Tài-chánh ) . =

Trước khi được ông Chủ tịch quyết định về đề-nghị

của chúng tôi , chúng tôi xin thay mặt thuyết-trình-đoàn ủy

ban nga-sách tài - chánh , tình cùng quý vị rằng trong 3 ngày

qua , nếu vì mệt mỏi hay vì bất cứ lý do gì chúng tôi có

những sự sơ đốt trong việc giải đáp những thắc mắc cũng

như khi ghi nhận những ý kiến của quý vị đã đúc kết và có

những lời lẽ gì vô tình xúc phạm đến quý vị thì đó là ngoài

ý muốn chớ chúng tôi khôg cố tình . Chúng tôi xin quý vị

vui lòng thông cảm.

Trong thời gian ông Chủ -tich cho tạm ngưng phiên họp

đề quý vị đồng-viện đưa tu chính án liên quan tới bản A và

bảng B đã được chấp thuận vừa rồi , ủy-bau chúng tôi có

nhận được tất cả 7 tu chính án . Nhưng , sau đó có 2 tác giả

thu hồi tụ chính án ; kiện thời còn 5 tu chính đa.
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Tu chính đi đầu tiên của đồng việp Phan-Thiệp liên quan

tới điều 3 của bản văn du-luật , không liên quan gì tới những

kinh phí nên chúng tôi xin đề nghị chúng ta sẽ đề cập tới tư

chính án này khi thảo luận từng điều khoản của dự luật căn bản.

Chúng tôi xin đọc điều 126 Nội -quy như sau : Khi

thảo luận lại về một vấn đề đã được Viện biểu quyết , quyết

định thầu hồi hay hủy bỏ cũng phải hội đủ 2/3 Dânbiểu

hiện diện :

Tu chính án thứ hai được đề nghị dưới hình thức

khuyến cáo , vêu cầu Bộ Quốc-phòng phải bồi Foàn những

bất động sản do quân đội chim cứ hoặc làm đồn bốt mặc

dầu trên nguyên tắc không hợp pháp vì chính quyền địa phươn !

đã thiểu sốt về thủ tục như trưng dụng không xin phép

và không có sự chấp thuận của Bộ Quốc-phòng .

Sở di chúng tôi nếu điều 126 Nội-quy vì nếu chúng tôi

nhớ không làm thì trước đây có những tư chính án mà quý

vị chi lấy quá bất tòng số Dân biểu hiện diện . Theo nhiều ý

của chúng tôi đây là một điều trái với điều 126 Nội-quy vì

thật trong Nội - quy không có điều nào ấn định rằng tu chính

ta được thông qua với quá bán tổng số Dân-biểu hiện diện

Tu chính án thứ ba của Dân-biều Nguyễn-trong-Ngọc .

D3n-biều Nguyễn trọng-Nhođề nghị tăng thêm 20.000.000$

nơi Điều 5 của Chương 902 Mục 33 đà tăng lương cho

nhân viên Việt-tấn - Xá .

Vì vậy, chúng tôi xin quý vị cho chúng tôi biết tôn ý

là điều 126 có được áp-dụng trong vấn-đề tu-chính-án la

quan đến ngân-sách tài -khóa 1973 hay không ?

Xin cám ơn Quý đồng việt .

Tu-chính -án thứ tư liên quan đến điềm Thủy-nông

Khánh- hòa do 36 vị đồng-viện đệ trình . (vỗ tay)

O CHŮ- TICH.
Tu-chính-án thứ năm của đồng viện Li -chi - Hiếu xin

tăng 4.000.000$ ở diều 1 và 8000.000 $ ở điều 1 của

Chương 504, Mục 16 , Đồng-viện Lê- chi-Hiếu có nêu vấn đề liên quan đến

điều 126 như sau :

.

Chúng tôi vừa nhận được một tu chính đa nữa do bạn

động viên Trầa- đình-Ngọc đệ nạn mà ông Chủ- tich hứa sẽ

đưa ra biểu quyết lại , đồng thời chúng tôi cũng nhận được

một khuyến - cáo.

“Khi thảo-luận lại về một vấn-đề đã được Viện bieu - quyết

quyết định thu hồi hay hủy bỏ phải hội đủ 2/3 Dân-bieu-

hiện - điện , và căn cứ trốn điều 126 , đồng-việu Le-chi-Hiếu

đi nhắc lại một biểu-quyết hôm vừa rồi khi khoáng-đại biểu

q8yết một tu-chính-án trong phần ngân -sách quốc-gia bồ-túc

niên khóa 1972 ,

Chúng tôi xin đề nghị cùng quý vị là đối với những

thun-cáo thì sau khi chung quyết xong ngân sách , chúng

tôi sẽ đưa ra đề cùng biểu quyết một lúc . Còn bây giờ chúng

ta đang tu-chính những kinh phí thi tại các chương mục của

hai bảng dự thầu và dự chi .

Vì đồng- viện Le-chi-Hiếu nói nhanh quá , chúng tôi nghe

không rõ nên không biết có đúng vậy không ? Chúng tôi xin

thưa với tất cả quý đồng viên là đều 126 Nội-quy nói là

2/3 Dân-bieu hiện-diện . Chúng tôi bây giờ cũng không nhớ

6 túc-số lốc họp bấy giờ là bao nhiêu và số phiếu chấp -thua

là bao nhiêu .

Tu -chính- An thứ bảy liên quan tới Mục 3 thuộc Tổi-cao

Pháp - việp do các Dân- bieu ; Mi-XÁi , Bùi-văn-Mỹ, Huỳnh

văn- Lầu, Lê-quang-Liêm , Nhữ- văn-Úy, Lý-điều-Tai lệ nạp .

Đó là những tu- chính-áp mà ủy-ban chúng tôi nhận được

trong thời gian ông Chủ-tich cho tạm nghi .

Nhưng chúng tôi tin rằng khi chúng tôi tuyên bố kỹt

quả mà quý đồng- viện không phản đối thì tất nhiên quyết

định của khoáng- đại hôm trước là hợp-lệ . Hiện giờ chúng

tôi không có con số trong tay để trả lời dứt khoát với đồng .

vion Le-chi -Hiću .
. CHỦ-TỊCH.–

Bây giờ tôi đề nghị ông Chủ-tịch ủy-ban đọc từng tu

chính sn liên quan đến kinh phí dề khoáng đại quyết định- và

sau khi chung quyết , chúng ra vẻ bều quyết những phần

khuyếu-cáo bổ túc do quý công việc vừa để nạp .

Tuy nhiên , để áp dụng Nội- quy ngày hôm nay, chúng

tôi xin quý đồng viện lưu ý là túc tố hiện diện tại đây là 85

và nếu một biểu-quyết não căn-cứ trên số hiện diện 85 .

muốn có giá trị phải hội đủ trên 2/3 tức là 7 phiếu.

Đồng-việp L -cai - Hiếu muốn lên diễn đàn .
Ô ĐẶNG-VĂN- TIẾP .

Chúng tôi xin thưa chi quý vị Trưởng-khối mới có thể

xin áp dụng Nội-quy.
Ong Chủ tịch đã nêu lên điều 126 Nội -quy , và trước

đó ông Chủ-tich đặt vấn đề là chúng ta chi biểu quyết mà

không thảo luận . Trong điều 126 Nội-quy có nói rằng khi

thảo luận một vấn đề đã được biểu quyết ... … . thì chúng

tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thảo luận về vấn đề đó.

Kính mời đồng việu Le- chi- Hiếu .

6. LÊ- CHI- HIẾU.

Chúng tôi có đệ nạp một tu chính áp với Ủy ban của

chúng tôi . Chúng tôi xin ông Chủ -tich và quý công việc

giải thích co chúng tôi một điều mà hình như trước đây da

có một sự vi phạm Nội-quy, mà chúng tôi còn nhớ đó là

điều 126. Chúng tôi xin quý vị cho chúng tôi biết tôn ý

trước khi tất cả các tu chính án được đưa ra biểu quyết .

Hơn nữa , trong các tu chính án của quý đồng viện để

nạp, chúng tôi thấy có tu chính án tăng thêm 20 triệu , có

tu chính án tăng thêm 6 tuệu , Những từ chính áp tăng thêm

những phí khoản như vậy mà nếu chúng ta không được phép

thảo luận thì rất kgó mà biểu quyết .

Vây, chúng tôi xin đề nghị với ông Chủ tịch là nếu

7
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chip thuận bều quyết một tu chia án nào , tôi xin Ông Chủ

tịch cho thảo luận về tu chính án đi trước khi biểu quyết .

Đồng viên Nguyễn-trong-Nho đề nghị tăng 20,000,000 $

nơi điều 5 , Chương 902 , Mục 33 , đã tăng lương cho nhân

viên Việt - an -xi.

O. CHỦ- TỊCH.

Ô. NGUYỄN TRỌNG-NHO.

Chúng tôi xin thưa với quý bạn đồng viện rằng điều

126 Nội- quy nói hết sức là tổng quát : khi , thảo luận lại

một vấn đề đã được Viện biểu quyết ... ? Ở đây , chúng

tôi cũng xin thưa với quý đồng viên là chúng ta đang ở

trong một thủ tục Lập-pháp hết sức đặc biệt , đó là thủ tục

thảo luận và biểu quyết ngân sách, tuy không hẳn là trái

ngược, nhưng có thể nói cho đúng là khác với khi chúng ta

thảo luận những dự luật , vì ngân sách nó có những đặc

thù riêng của nó .

Chúng tôi biết rằng vào giờ này , sau 4 ngày làm việc

thật là công phu và mệt nho của tất cả quý đồng viện , việc

de nau một tu chánh án là cả một điều gây cho chúng tôi

bift bo nhiêu bản- khoắn và ái ngại .

Tuy nhiên chúng tôi cũng xin quý đồng viện bày vui

lòng nán lại một vài phút đi biểu quy & t. hoặc chấp thuận

hoặc bác bỏ những tu chỉnh án của chúng tôi .

Trớc khi dành quyền quyết định cho toàn tha quý

động viên , chúng tôi xin được phép nói một vài lời cảm tắt.

Thí dụ : chúng ta biểu quyết từng mục , từng chương .

chúng tô biểu quyết bảng A hay bằng B , chúng ta chung quyết

bảng A bảng B , chúng ta thảo luận từng điều của bản văn

dự luật . Thu thử có ta nói là chúng ta chưa giải quyết

dứt khoát vấn đề ngân sách ,
no

Bởi vậy . Rồi nảy chúng tôi có thưa với quý đồng viện

là đối với những mục chi hay thu mà chúng ta đã thảo luận

vì biểu quyết rồi , có nhiều mục chúng ta đã tề trên một

giờ hoặc hai giờ đã thảo luận , thì tôi tưởng nhầm góp ý

kiến đã hết sức đầy đủ.

Chúng tôi biết rằng cơ quan Việt vấn xã đã gâygây nên

rất nhiều nổi bật nắn trầm trọng , đã c biệt là vị Tổng Giốn.

đốc . Bai.tk Trần-văn - Lâm, và tố có quá động viên , khi

cập tới cơ quan này hay là khi đề cập đến bộ Thống - tin,

đã từng nói rằng ông Trần-văn- Lâm không xứng đáng là một

Đại tá hoặc không xứng đáng nắm giữ cơ quan Thông tấn

xi duy nhất của Quốc - gia chúng ta .

NÂu bây giờ quý đồng việc cố đra ra một tu chính an

so, tôi tưởng rằng tất cả quý động viên đã có sẵn những

nhân định và dễ quyết định hơn là một vấn đề hoàn toàn

mới đưa ra .

Nhưý . thưa quý đồng viện , nói như vậy nhưng chúng

va nở nào quay lưng lại với những nhân viên thật sự đang

làm việc trong cơ quan đó hay không ?

Họ là những bông tín vin, những kẻ giả dap lam

tại cơ quan Việt-tấn xá , và từ bao lâu nay thưởng quyết địpl

tăng lương cho các công chức và quân nhân đã không bao

giờ để ý tới họ .

Vì vậy , để cho công việc thảo luận được nhanh chóng

chúng tôi đề nghị với quý động viên là miếu thảo luận Hà

chúng te có thể thông qua nhanh chóng một số tu chánh án.

Tuy nhiên , nếu quý đồg viện muốn dể thảo luận ,.

muốn để quyết định thì chúng tôi đề nghị cùng tất cả quý

đồng viện là sau phần trình bºy của thuyết trình đoàn , tác

giả tu chánh án sẽ lên trình bày lý do , rồi sau đó khoáng

đại quyết định , chớ nếu bây giờ chúng ta mở một cuộc thảo

luận trở lại cho từng vấn đề thì tôi ngại rằng nó sẽ tốn ít

nhiều thì giờ trong lúc mà tất cả quý bạn đồng viện sau

khi nghe thảo luận về Mục liên hệ cũng đã có những dữ

kiện , những nhận định rồi .

Thưa quý vị.tôi có thể đoán chắc với quý vị rằng tại đó

ngoài 68 Trần- văn- Lâm u và ngoài một vài tZUời có

là thân cận của ông thì những thông tín viên , những lý giả

nhỏ bé nhất có thể coi là những người có trau dồi học vấn

và nghề nghiệp nhiều nhất là chúng t có thể tin cậy về

những nỗ lực làm việc của họ .

Vì vậy, nếu chúng ta đã chấp thuận tăng lương nhiều

lần cho cóng chức và quân nhân thì chúng ta cũng không the

bỏ quên họ dù rằng họ chỉ là một thiếu số .

Chúng tôi xin Quý vị thông cảm , Chính vì vậy mà chúng tôi đã thân thiết kính xin quý

đồng việc cho phép chúng tôi lưu quý đồng viện lại di độ

nạp tu chính án nhỏ bé đó , tuy chúng tôi biệt rằng chún :

tôi đã không làm vừa lòng quý đồng viện .

Bây giờ chúng tôi xin trao lời cho thuyết trình đoàn

để trình bày từng tu chính áo một liên quan tới những mục

kinh phí hoặc là dự thầu . 81u đó nếu có lời yêu cầu của

tác giả , chúng tôi sẽ mời tác giả tu chánh án lên đề bồ túc

rồi khoáng đại biểu quyết .

O. CHŮ - TICH.

6. HỒ VĂN-XUAN (Chủ tịch Ủy ban Ngân sáchXUẢN

Ti-chính) .

Bây giờ chúng tôi xin ông Chủ tịch ủy-ban vui lòng đọc

lại một lần nữa tu chính án của động viên Nguyễn trọng:

Nho đề cho khoảng dại quyết định.

Chúng tôi quan niệm rằng việc làm của Thuyết trình

đoàn bây giờ là chị đọc nguyên văn tất cả như : g tu chính

án chớ không có ý kiến ,

6. HỒ.VĂN-XUẤN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân - ách

Tài-cháu ).

Chúng tôi xin tuần tự đọc từng tu chính án theo thứ

iv de aap.

Đề nghị tu chính của Dân- Điều Nguyễg-trong-Nho là

tăng 20 triệu nơi diều 5. Chương 902 Mục 33 de thu

lương cho nhân viên Việt tấn xá ,
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Ố. CHỦ-TỊCH . - Qui, Nguyễn -văn-băng. Phạm-văn-Trọng. Trần-văn-An .

Trần-công- Định, Hồ-ngọc-Cầu , Nguyễn-ba- Lương, Nguyễn .

công- Hoan , Huỳnh-ngọc-Diệu , Tư - đồ - Minh.
Quý đồng viện nào chấp thuận tu chính ấn của đồngdòng

viện Nguyễn-trong-Nho đề nghị , xin giơ tay.

O. CHŮ- TICH.

24 vị chấp thuận

Ông Chủ-tịch ủy - ban vừa trình dọc xong tu-cLính-an

của một số đồng viện đề nghị liên quan tới dự-án Thủy-nông

tại khánh-hoa .

Chúng tôi xin đưa ra đề thoáng- đại quyết định.

Như vậy không đủ tục số hợp lệ .

Chúng tôi kính mời ông Chủ-tịch ủy bạn đọc tiếp tu

chính án thứ hai .

Quý đồng viện nào chấp thuận tu - chính - án do một số

dồng việt đề nghị mà ông Chủ tịch Ủy ban vừa trình đọc,

xin giơ tay .

Ô. HỒ VĂN - XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân-sách

Thi-chín ).
36 v chấp thuận

Tu chính áp thứ hai liên quan đến thí điểm thủy nông

Khánh -hòa . Lý do là phái đoàn ủy-ban Canh -nông Họ Nghị

viện đã đến thăm viễag thị xã Nha-trang ( Kháng-hòa) vào

ngày 10 -11-12 tháng 11 năm 1973 , sau khi quan sát và

nghiên cứu tình hình nông nghiệp tại Nha-trang . đã quyết

định đề nghị Chínhphủ chọn tỉnh Khánh-hòa làm thí điểm

thủy-nông.

Như vậy khô x hội đủ túc tố , Chún , tôi kính mời Thuyết8

trình viên tiếp tục ,

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM ( Thuyết-trình - viên ).–

Chúng tôi xin đọc tu chính Ản của đồng-việu L -chi

Hiệu lien - quan dễn Mục 16 Chương 50+ diều 1 .
Nhận thấy ngân sách tài khóa 1973 nặng về phần điều

hành , trong khi kinh phí dành cho việc đầu tư chỉ vào khoảng

3 % tổng số ngân-sách Quốc- g 8 , cho nên cần da và số tiền

mà Hạ Nghị -viện cắt được ở các Mục khác đi dung yểm trợ

táng kiến của ủyban Canh-nông , xét thấy hệ thống thủy nông

tại Khánh-hòa quá yêu kém , do đó mà hồi đầu năm 1972 .

tỉnh Khánh Hòa bị hạn hán mùa màn thiệt hại từ 50 đến 60% .

Kinh- phí dự trù nơi Mục này là 1 42.268.000$. Ủy

ban đề nghị cắt 10 triệu về phần dự tuyển 30 Tham- phán

công- tổ .

Ủy-ban xin đề nghị dành ngân khoản lớn để hoàn tất hệ

thống thủy nộng tại Khánh hòa gồm các đại công tác như sau :.

Đề nghị mới trong số 30 Thầm phán dự tuyển dã có

17 vị đã thi đấu cho nên đề nghị cấp thêm 4 tuệu. Lý do

là có nhiều Hòa kiêm 2 , 3 Tinh nên cần thêm Phó Biện lý

như Pleiku , Phước-tuy , Nak-trang . Tây-ninh vv...

Đập Đá Bàn có hồ Tích thủy : 350.000.000$ ;

Điều 7 dự trù 28 triệu , ủy ban đề nghị cắt 23 triệu

về chi phí tu bổ các Tòa án .Đập Chính Xá Ninh-hòa : 200,000.000 $ ;

Đập Sông Cầu , Sông cái : 300.000.000$ ;

Đập Hàn-huyện Quận Diên Khánh : 60.000.000$ ;

Theo đề nghị mới thì cắt bỏ chi phí dành cho Tòa n

Quảng -trị 6 triệu vì chưa cất trong lúc này. Về các tòa án

khác, dự tu tu bồ, xây cất , tồn phí là 3.500.000$ , đề nghị

cắt bỏ mỗi tòa án 500,000$ . 4 tòa là 2 triệu . Như vậy

tổng số kinh phí dự trù cắt là 8.000.000$ , còn lại

20.000.000$ .

Hệ-thống dẫn thủy thuộc Tập Bí -bìa : 100.000.000 $.

Tông-cộng : 1.010.000.000$.

Tất cả các ngân-khoản này cung cấp cho 20 ngàn mẫu

ruộng .

Ngân khoản này cần được duy trì vì lý do các Tòa

Hòa giải rộng quyền vừa biến thành Tòa sơ thẩm , được

cử thêm một biện lý không có văn phòng, không có tư thất.

Nếu bỏ khoản này , các tòa sơ thầm không thể hoạt động

được.
Khuyến cáo : Ngân khoản này chỉ được sử dụng tromg

chương trình thí điểm thủy Đông Khánh-hòa không du di .

Tổng kết : Bơi Mục 16 , chương 504 đề nghị cắt 4

triệu tại điều 1 và 8 triệu tại điều 7. Tổng cộng 12 triệu .

6. LÊ-CHÍ -HIỂU ..

Tác giả tu -chính - án này là quý vị Dân-Điều : L4-tan

Trạng , Trần-văn- Thung. Phan-Thiệp. Mai -ngọc- Dược, Lý

hiền- Tài, Ma- Thất , V5-thành-Son, Châu- Nghé , Dương

minh Quang , Phạm -hữu-Gia , Le -gung - Liêm, Nay- Lo ,

Nguyễn- văn- Chi , Hồ- kim- Long Lưu- quang - Sang , Bùi-văn

Mỹ , Lý -siu - Coáng, Sơn- Sự, Vũ- văn-Quý , Nguyễn-văn

Phước, Nguyệt -văn - Bảy, Tenthanh - Hội, Nguyễn - trọng-Nho .

Đặng-văn- Tiếp Má - X6i , Nhan-minh-Trang, Nguyễn- văn

Trước khi được ông Chủ-tịch giải thích điều 126 , Nội

quy chúng tôi tưởng tu chính áo của chúng tôi liên quan

đến Bộ Tư -pháp sẽ được biểu quyết theo thể thức di số

quá bán tăng tố Dig-biểu hiện diện .
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Vì vậy mà chúng tôi đã đệ nạp tu chính án hôm nay.

Nhưng sau lời giải thích của ông Chủ-tịch thì tu chính án

muốn được thông qua phải hội đủ 2/3 tổng số Dân-Điều

hiện diện . Vì vậy chúng tôi xin rút lại tu chính án của chúng

tôi .

nguyên tắc không hợp pháp . vì thủ-tục thiếu sót của chính

quyền địa phương như trưng dụng không xin phép và khôn?

có sự chấp thuận của Bộ Quốc-phòng. Chúng tôi xia cho

chúng tôi biết tác giả là ai ?

O, CHŮ-TICH
Xin cám ơn ông Chủ tịch ủy-ban Ngân"sách và quý vị

( Vỗ tay )
Chúng tôi xin quý đồn viện cho biết ai là tác giả bản

khuyến- cáo Bộ Quốc-phòng.

. TRƯƠNG -NHU -THIỀM (Thuyết-trình-viên).–
Tác-giả là dòng viện Mã- Thít.

Chúng tôi xin đọc tu-chính-án kế tiếp liên quan đến

Mục 3 thuộc Tổi-cao Pháp-viện .

(có tiếng ồn ào dưới nghị-trường)

Chương 522 , điều 1. xin tái cấp 6.000.000$ về chi

phí vâng pháp quốc-nội và quốc-ngoại .
O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-viên).

Chương 525 , điều 1 , xin tái cấp 25.000.000$ về việc

tân tuyền Thầm- phán, Dự-thần và công-chức.

Chúng tôi xin cáo lỗi cùng đồng-viện Má - Thất. Chúng

tôi xin xác nhận bản khuyến-cáo đối với Bộ Quốc phòng là

do Dân-biểu Mã thất đề nghị .

Điều 3 , xin tái cấp 45.000.000$ về tân trang và tân

tạo các Tòaán Nigh-thuận , Bình-tuy , Quảng-nam, Bình

Dương và Huế ,

Yêu cầu Bộ Quốc phònẼ phải bồi hoàn những bất động

do quân đội chiếm cứ hoặc làm dồn bót , mặc dù tra nguy

tác không hợp pháp vì thủ tục thiễu sót của chính quyền địa

phương trưng dụng không xin phép và không có sự chấp

thuận của Bộ Quốc phòng .

Ký tên : các Dân biểu :

O. CHỦ-TICH

Quý công việc nào chấp thuận bản khuyến cáo do đồn

viện Ma Thất đề nghị , xin giơ tay.

MÁ-XÁI

BÙI- VĂN MỸ

HUỲNH-VĂN-LẦU

LÊ-QUANG-LIÊM

NGUYỄN-VĂN-QUÍ

LÝ-HIỀN TÀI.-
30 vị chấp thuận

và

6. CHỦ-TICH
Như vậy khôg đủ tục tổ hợp lệ . Kính mời thuyết trình

viên tiếp tục .

Chúng tôi xin đưa tu - chính-án vừa rồi ra đi khoáng đại

quyết-định . O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-vien).

Quý đồng -viện nào chấp -thuận tu-chính-án của một số

quý công việc mà Thuyết-trình-viên vừa trình đọc, xin giơ

ty.

Chúng tôi xin trình đọc tiếp khuyến-cáo đối với Bộ Y

tế của Dan biểu Trần-đình-Ngọc.

Thứ nhất , yêu cầu Bộ Y-tế giảm thiểu đến mức tối đa

tiền thâu về bình-viện-phí đối với các bịnh-nhân , nhất là bệnh

nhân nghèo ( Thí dụ Bạnh-viện Nguyễn văn Học Giu - định).
18 vị chấp-thuận

Thứ hai , yêu cầu Bộ Y - ể có biện pháp đà kiềm soát

nhân viên thuộc quyền , tránh việc thất thoát y dược và thực

phần của các bệnh nhân .Như vậy không hội đủ tục tố .

Kính mời Thuyết-trình-viên tiếp tục . Thứ ba , yêu cầu Bộ Y - ể chấn chỉnh về ngôn ngữ và

cách cư xử của nhân viên tại các định viện đối với các bệnh

nhân.O. TRƯƠNG-NHƯ-THIỀM (Thuyết-trình-viên).

Sau đây chúng tôi xin trình dọc khuyến cáo đối với Bộ

Quốc- phòng, không đề tên tác giả .

Thứ tư, yêu cầu Bộ Y - ể cấp phát đầy đủ thuốc men

về tới những nơi thôn ấp xa xôi hẻo lánh và tìm mọi cách

đà đồng bộ được hưởng thụ trọn vẹn.

Yêu cầu Bộ Quốc-phòng phải bồi hoàn những bất động

bản do quân đội chiếm cứ hoặc làm đồn bót , mặc dù trên 6. IRẦN ĐÌNH-NGọc.-
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Trong phần thảo luận về ngân sách của Bộ Y tế , chúng

tôi cùng một số đồng viện đã lên đây trình bày cụ g khoáng

đại những điều mắt thấy tai nghe của chúng tôi về những

vụ bê bối tại Bộ Y tế .

Đi-nghị của chúng tôi không liên -quan gì đến việc tăng

thêm ngân - khoản, nghĩa là chúng tôi không xin tăng thêm

ngân -thoản.

Đây không phải là một sự chỉ trích , đả phá , nhưng chúng

tôi mong rằng chứng lời nói của các đại diện dân cử ở đây

lẻ thấu tại Bộ Y tế và Bộ Y tế sẽ phải chấn chỉnh một cách

nghien chinh tất cả nhữns gì bê bối đã có và hiện đang có .

Nhưng, tiếp theo những quyết -định của khoáng-dại vừa

qui dành 100 triệu cắt của du học sinh để tăng thêm học

bông các học-sinh trung học, chúng tôi cũng xin đề nghị giữ

lại ở Chương các trường Trung-học , nhưER thay vì tăng

them học bồng thì chúng tôi đề nghị rằng chúng ta sẽ dùng

tiền đó đề mở thêm các lớp 12 Trung -học viên khóa 1973 .

1974, vì lý - do năm nay là năm cuối cùng thi Tú-tài 1 , Con

số học sinh Trung -học lớp 11 lên lớp 12 sẻ đông gấp ba

lần năm ngoái .

Thí dụ bị đ viện Nguyễn văn Học tọa lạc tại Gia định

là nơi mà đồng bào cử tri của chúng tôi đến đây để chữa

bịnh rất nhiều. cũng như một số đồng bảo ở tại Saigon Chợ

lớn cũng tới đó nữa .

Bệnh viện Nguyễn văn Học rất là tối tân , và chính vì

vậy nên đã có tiếng rất nhiều tại Saigon , Chợlớp và Gia định.

Chúng tôi rất lấy làm lạ là khi chúng tôi đưa đồng bào cử

tri chúng tôi đến đó thì phải đóng một số tiền gần 10.000$

về tiền giường cũng như về tiền chiếu phổi , thử máu vv,

Nếu số lớp 12 giữ nguyên tình trạng , chắc chắn sapg

năm tỉ số thi đậu rất thấp . Vì vậy , tôi đề nghị thay vì chúng

ta cấp phát một trăm triệu về học bồng thì chúng ta sẽ dành

số tiền đó để mở lớp 12 , B6 là đề nghị tiết thực của chúng

tôi liên quan đến phần khuyến cáo chớ không có tăng ngân

sich .

O. CHỦ-TỊCH.
Vì đồng bào cử tri của chúng tôi nghèo cho nên số tiền

đó rất khó kiếm . Chúng tôi không hiểu nhờ hưởng chế độ

nào mà một số bệnh viện tại đô thành này được miễn phí hoàn

toàn trong khi tại bình viện Nguyễn văn Học là nơi đơn vị

của chúng tôi lại phải chịu chế độ như vậy:

Sau ?ây , chúng tôi xin đưa đề nghị khuyếu -cáo của

đồng việu Dung- minh- Kính ra đề khoáng- đại biểu quyết .

Quý vị nào đồng ý chấp thuận tu -chính-án do đồng-viện

Dương-minh-Kính đề-nghị , xin giơ tay ,Chúng tôi không biết còn có bện viện nào thâu tiền

bịnh viện phí như vậy nữa hay không , nhưng tiếc bịnh viện

Nguyễn Văn Học cũng đã gây cho chúng tôi nhiều thắc mắc. .

Hơn nữa khi chúng tôi tới các bình viện , chúng tôi đã gặp

nhiều cảnh trái tai gai mắt , và chính đồng bào đã than phiền

với chúng tôi về sự kênh kiện của các y tá và các nhân viên

đây . Bác sĩ thì có vị có lương tâm nghề nghiệp , nhưng cũn:

có nhữn: vị không có lương tâm nghề nghiệp , coi rẻ bệnh

nhớ ất nhiều .

40 vị chấp thuậa

Như vậy không hội đủ tục số hợp-lệ .

Chúng tôi không dám làm mất thì giờ của quý đồng viện .

Chúng tôi chỉ xin trình khuyến cáo này trước quý đồng viện

v xin quý động viên vui lòng hỗ trợ cho chúng tôi .

6. HỒ.VĂN XUÂN (Chủ-tịch ủy- ban Ngâe-sch

Tai- chan! ) .

6. CHỦ TỊCH –

Chú g tôi đã trình đọc trước khoáng đại tất cả những

tu chính & và những khuyến cáo liên quan để những kinh

phí mở cao Ngân sách Tài-khóa 1973.

Quý đồap viện nào chấp nhận bảo khuyến cáo do đồng

viện Trần dìai Ngọc đề nghị , xin giơ tay :
Bây giờ , chúng tôi kính xin ông Chủ- tịch và quý vị

đồng việc vui lòng chung quyết hai bảng A và B phụ đính

vào luật ban hành Ngâu-sách 1973 mà tất cả những kinh phí

chi tiết thag tục đã được quý vị biểu quyết vừa rồi .

45 Vị chấp thuận
Bản : A gồm những kinh phí mở cho ngân sách Quốc

gia tiên khóa 1973 .

Như vậy không hội đủ tục số hợp lệ . Mục I.- Thượng-nghi - việt : 359.352.000$ .

O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết- trình-viên). Mục 2.- Hạ-nghi-viện 692.136.000$ .

: 540.928.000$ .Mục 3.- Tổi - cao Pháp-viện
Chúng tôi xin trình đọc khuyến cáo của đồng viện

Dương Kinh Kính đối với Mục 18 Bộ Giáo dụ :

Mục 4.– Đặc-biệt Pháp-viện 3.540.000$ ,

Khuyến cácó sử dụng 100 triệu thay vì cấp học bổng

trung học , té dành mở thêm các lớp 12 niên khóa 1973 -

1974.

Mục 5.- Hội-đồng Thầm-pháp : 5.500.000 $ .

lục 6.- Giám-skt -viện : 150.832.000$,

Ô. DƯƠNG MINH KÍNH. Mục 7.– Các-Lội - đồng : 135.000.000$.
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Mục 8.- Phủ Tòag- thống : 734,181.000$. Tổng cộng, tổng số dự - chi là 425.986.608.500 $.

Mục 9.- Phủ phó Tổng-thống : 81.887.000$, Bảng B : Số dự thầu cho Nga-lách Quốc-gia Biên-khóa
1973 :

Mục 10.– Phủ Thủ-tướng . 769.601.000$.

Mục 11.– Phủ Phó Thủ-tướng : 9.722.000$.

Mục : Thuế Tực-thâu : 18.279.000.000 $ ;

Mục 2. – Thu Giu-thâu : 46.200.000.000 $ ;

Mục 3. - Quan-thuế : 30.000.000.000 $ ;

:

Mục 12.- Phú Quốc-vụ - Khanh

Đặc trách Văn hóa : 358.823,000$ . -

Mục 13. - Phú Quốc-vụ- Khan Đặc-trách

Chương -trình Khân hoang Lập Ấp : 46.556.000$ .

Mục 4. - Thuế Công -gin : 21.185.000.0003 :sản ;

Mục 14 - Bộ Ngoại-giao : 3.985.762.000$ .

Mục 5. - Tiền thân về trước- ba , Con miệm và huệ

lợicộng-sảA : 7.335.000.000 $ ;

Mục 15.- Bộ Quốc-phòng : 225.340.757.500$.15.– $ .
-

– Mục 6. - Tiền thân về công -chính và Giao- lông

Brudiện : 5.269.000.000$ ;

Mục 16.- Bộ Tư- pháp . 284.680.000$.

Mục 17.- Bộ Nội-vụ
Mục 7. - Tiền thân của Bộ Cai- cách Điềa - địa

và Phát- triển Nông -ngu - Mục : 1.612.344.000$ ;
: 29.600.657,000$.

Mục 18.- Bộ Giáo-dục : 25.704.90.000$
Mục 8. - Tiền thâu Bộ Y tế : 220.000.000 $ :

Mục 19.- Bộ Kinh 255.020.000$.
vě Văn hóa Giáo dục :Mục 9. - Tiền thâu

51.000.000$;

Mục 20.- Bộ Tài-chính 3.222.060.000 $ .

- Mục 10.- Tiền thâu và Tư-pháp : 107.400.000 $ ;
-

– Mục 21.- Bộ Kê-koạch và Phát -tiền Quốc-gia :

1.268.904.000 $ . – Mục II.- Tiền thân của Bộ Nội -vụ: 107.760.000 $;

Mục 22- Bộ Thông-tin : 3,619.1 84.000$. -Mục 12 , -Tiền thân của Bộ Kinh tế : 502.950.000 $

Mục 23.- Bộ Chiếu - hồi : 528.411.000 $ . Mụ: 13.- Tiền thâu của Bộ Ngoại-giao : 97,237.000$

–Mục 14, - Tiền thâu Bộ Lao-động : 4,000,000 $;
.

Mục 24.- Bộ Cái-cách Biền-địa

và Phát triển Nông ngư Mục : 29,705 , 262.000$ .
Mục 15.- Tiền thân linh-tinh và bất ngờ :

17.619.892.000$ ;

Mục 25.- Bộ Phát-triều

Nông-thôn . 766.84.000 $ .
– Mục 16, - Hoàn - gân , bồi thấu , quý phạ- trợ tặng

vật và di tặng : 20.000.0000$ ;

Mục 26.- Bộ Công -chánh :. 5.089.644.000$ .

.

Mục 17.– Tin thâu đặc-biệt : 396,698.000$ ;

Mục 27.- Bộ Giao-thông

và Bưu-điện 3.642,200 .$000.
Mục 18.- Tiền tích quý dự-trữ đám-phụ và tham

ti : 2,0 ), 000,000 $ i

Mục 28.- Bộ Y tế 3,988.000.000 $ .

– Mục 19.- Tiền thân về Ngoại-viện :

13.000.000.000$Mục 29.- Bộ Xã-hội : 1.410.000.000 $ .

Mục 30.– Bộ Lao động: 254.520.000$. Mục 20 ; Tiền ứng trước 144.979.327.500$ :

Mục 31.– Bộ Cựu Chiến -binh : 24.713.625.000 $ ;
Mục 21.- Đãi-thâu (cơ-quan dân-sự) : Ghi nhớ ;

Mục 32.– Bộ Phát-tiềa Sắc-tộc : 1.073,262.000 $; Mục 22.– Bii-thâu ( Bộ Quốc-phòng) : Ghi nhớ .

Mục 33.– Chi - phí chung : 24.645.323.000 $; Tổng cộng số dự thầu là 425.986,608.500$.

O. CHŮ -TICH.- Mục 34. – Các Chương trình Việp trợ Mỹ :

33.000.000.000 $ ;

Kính thưa Quý công việc ,

– Mục 35.- Đãi- chi : ghi nhớ ;

Mục 35 ,- Bii-chi BộQuốc-phòng ( Bồiếỉường cc

tai nạn quấp xã và thiệt hại chiến-tranh) : khi nhớ.

Ông Chủ-tịch Ủy -ban vừa trình- đọc Bảng A và bảng

B của Ng ! 1 -sách Quốc-gia tài -khóa 1973, chúng tôi xin đưa

đà khoáng đại chung"quyết .
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6. CHỦ- TỊCH. Trước hết chúng tôi xin đọc điều 3 trong dự thảo luận,

vì còn có điều 3 của bạn đồng viện Phan thiệp xin tu chính.

Quý đồng việc nào chấp-thuận chung -quyết bảo A

bảng B với số tổng kết ngang nhau về phần thu cũng như

phần chi là 425.986.608.500$ . xin giơ tay .

Điều 3 của Dự thảo Luật.- Trong trườnghợp cần:-

thiết . Bố kinh-phí ở mối Chương có thể du di qua chươus

khác cùng một Mục và ứng phó với nhu -cầu nhưn ; tổng số

lẽ không quá tồag số ghi ở điều I.

SO

78 vị chấp-thuận
Riêng binh-phí dự bị ghi nơi mục 33 (chi phí chung)

được du- di qua có: Mục, Chương khác, ngoại trừ Mục 15

(Bộ Quốc phòng) đề dài thọ chi -phí về việc tăng lương.

Đó là nguyên văn điều 3 của dự thảo-luật.

Như vậy, khoảng-đại đã chuot-quyt bảng A và bảng

B của Ngân-sách Quốc-gia Biên-khóa 1973 .

Sau đây, chúng tôi xin trình đọc điều 3 tu-chính của

bạn đồng viện Phan-Thiệp.
(V6 tay )

Bây giờ chúng tôi xin Ông Chủ-tịch Ủy- btn đọc từng

điều-khoin một của bản-văn dự-thao-luật tố 30/7: đa khoáng

dại bieu-quyết.

Điều 3 : Trong trường hợp cần thiết, tố kinh-phí khi

mối Chương có thể du-di qua Chương khóc cùng một Mục

đà ứng phó với nhu - cầu. Nhưng không được du-di nhữn

pgân khoản đã được chấp thuận đề tu bổ , xây cất , mua

hoặc là đề trợ-cấp bồi thường cho các cơ-quan tư-nhân và

cơ - quan khác. Tông số sẽ không quá tổng số ghi ở điều 1 .

xe

6. HỒ.VĂN-XUÂN ( Chủ- tịch ủy-ban Ngân-sách

Tài - chánh)...

Chúng tôi xin đọc dự thảo luật tố 30/72/HP2 bap

Bình Nga-sách Quốc gia tiên khóa 1973 ,

Riêng kinh phí dự bị ghi ở Mục 33 (chi phí chung)

được du- di qua các Mục , Chương khác , nỵ oại trừ Mục 15

là Bộ Quốc-phòng và dài thọ chi- phí về việc tăng lương.

Điều 1.- Tông số kinh phí Ngân sách Quốc gia , niên

khóa 1973 , dược ấn định là 425.986.608.500$ phân chia

ra từ Mục, Chương theo bảng A dính Lậu .

O. CHŮ- TICH.

Chúng tôi xin Ủy -ban cho biết quan điểm của Ủy-ban

và khoảng-đại quyết -định .O, CHŮ-TICH

Quý vị nào chấp thuận điều 1 , xin giơ tay .
6. HỒ.VĂN-XUÂN (Chủ-tịch Ủy ban Ngân-sách

Thi-chánh).

75 v chấp thuận

Quan điểm của Ủy-ban chúng tôi là xíu giữ điều 3

nguyên như trong dự -thao -luật số 30/72/ HP, nghĩa là :

Trong trường hợp cần thiết số kinh-phí ghi ở mỗi Chương

có thể du - di qua Chương khác cùng một Mục đề ứng - phố

với nhu-cầu , nhưng tổng số téthông qua tổng số ghi ở điều 1 .

Như vậy điều 1 được chấp thuận thông qua .

O. HỒ-VĂN-XUÂN ( Chủ -tịch ủy-bae Nga-lách

Thi-chánh).

Riêng kinh-phí dựubị ghi tới mục 33 (chi phí chung )

được du-di qua các Mục, Chương khác ngoại trừ Mục 15

(Bộ Quốc-phòng) dề dài -thọ chi-phí về việc tăng lương ” .

O. CHŮ -TICH .
Điều 2.- Tổng số tài nguyên được ấn định là

281.007.281.000 $ phân chia ra từ Mục, Chương: theo bảng

B dính hậu . Ố PHAN-THIỆP.

6. CHỦ-TICH

Quý dồn viện nào chấp thuận đi tu 2 , gia giơ tay .

Nga 1-sách của chúng ta quá to lớn và nước của chúng

ta đang ở trong tìn / 1 - thế bất-trắc , có nhiều cuộc biến chuyển

bất thường xảy ra mà không dự- liệu trước . Vậy , nếu như

không cho biện -pháp du- di , thì việc thi -hành ngân-sách sẽ

gặp nhiều khó khăn trở ngại ,

77 vị chấp thuận Nhưng nếu cho du-di một cách quá rộng rãi , dễ dãi thì đã

có nhiều sự lạm dụng như trong những ngày vừa qua ủy-ban

Nga-sác 1 cúng như các bạn đồng Việt đã lên dây trình bày

những sự lạm dụng đó , ví dụ trường hợp ngân-khoản được

Quốc-hộ chuần-ca , dỀ xây cất thì lại được Hành-pháp du

di đề tiêu xài về những việc khác .

Như vậy điều 2 được chấp thuận thông qu .

O. HỒ.VAN-XUÂN (Chủ tịch Ủy ban Ngân sách

Tài chánh). Có trường hợp ngºn -khoản dự trù đề trợ-cấp cho những
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Luật này được đặt vào Công-báo Việt-nam Cộng- Hòa.người có quyền được thụ hưởng thì Hanh-pháp lại du-di

đề tiểu về những sự phung phí khác. Chúng ta đứng trước

sự mâu-thuần không cho du - di thì khó thi - lanh nhân -sách,

mà cho du-di rộng-rái thì có sự lạm dụng .

6. CHỦ-TỊCH.

Quý đồng viện nào chấp-thuật điều 4 như ông Chủ - tịch

ủy ban vừa trình đọc , xin giơ tay .là dung hòa sự mâu-thuẫn đó , chúng tôi xin đề nghị

tu chính mà ủy ban Nhân-sách vừa mới đọc lên nghĩa là vừa

cho du di chương này qua chương khác trong một Mục nhưng

hạn chế sự du di đó , không cho chuyền những ngân khoản

Quốc hội đã chấp thuận đề xây cất các cơ"quan công ích ,

dè trợ cấp hay đề bồi thường cho những nạn nhân có quyền

thọ hưởng, để mua sắm các thứ xe cộ cần thiết và nếu vốn

đó còn lưu lại lâu dài về sau , thì những ngân khoi do

không được cho du di .

75 vị chấp thuận

Như vậy điều 4 được chấp thuận thông qua.

Biy giờ, chúng tôi xin ông Chủ tịch Ủy ban dọc lại toàn

bộ dự luật để cho thoáng đại chung quyết .

Nêu đề-nghị của chúng tôi về việc hạnchế như vẠy mà

shop ! được các bạn đồng viện chấpthuận thì nó lại có một

ý nghĩa ngược lại , nghia la Quốc-hội chấp nhận cho Hành

pháp du di tự-do , du di cả những tiền trợ cấp cấp dưỡng

cho nạn nhân thọ hưởng cũng được sử dụng vào các công

việc phí phạm khác , nhưng việc vô ích khác .
6. HỒ VĂN XUÂN (Chủ tịch Ủy ban Nân tích

Tài chánE ).–

Luật 6 ngày thíp năm

Thành ra , đây là một quyết định rất quan trọng , chúng

tôi mong rằng các bạn đồng viện thận trọng ở chỗ này. Nếu

bạn đồng bện nào không đồng ý chấp-thuận tu - cligh - án này .

chúng tôi cũng xin được giải- hích nó để tránh tình-trạng

Hành-pháp sẽ giải -thích rằng đề-nghị hạt-chế của Dân- Điều

Phan - Thiệp không được chấp-nhật tức là Quốc- hội đã cho

quyềa Hành -pháp muốn du- di thế nào thì mặc tình .

ban hành Ngân ích Quốc gia , niên khóa 1973.

Chiểu Hiến pháp Việt nam Cộng hòa ngày 1 tháng 4
Dăm 1967 ;

Vì vậy, chúng tôi xin kêu gọi các bạn đồng việp ủng hộ

tu -chính- án của chúng tôi đề trong kỳ tới , nếu không có

những biến chuyện gì đặc biệt , chúng ta lại duyệt xét ngân

sách, chúng ta khỏi hao hơi rát cổ phe-qbán những sự du-di

quá lạm dụng của Hành- Pháp.

Sau khi Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết ;

Tổng Thống Việt Nam Cộwg Hòa

Xin th th thật cám ơn Quý vị .

ban hành Ngân sách Quốc gia , niên khóa 1973 , thư Hu :

(Vỗ tay)

O. CHŮ -TICH.

Điều 1.- Tổng số kinh phí Ngân sách Quốc gia tiên

khóa 1973 được ấn định là Bốn trăm.hai mươi lăm tỷ . chí :

trăm tám mươi sáu triệu , sáu trăm lẻ tám ngàn năm trưa

đồng ( 42.986.608,500 $ ). phân chia ra từ Mục, Chươu

theo bản A dính lâu .

Chúng tôi xin tình lại quý động việt là tại điều 3

có hai y-kiến : một là 6 - kiến của ủy - ban , hai là y-kiến của

đồng viện Phan- Thiệp.

Bây giờ chúng tôi xin đưa ý kiến của ủy-ben ra dà quý

đồng viện bều - quyết.

Điều 2.- Tổng số tài nguyên được ấn định là khi trăm

tám mươi mốt lý . bảy triệu , hai trăm tám mươi mốt ngà

đồng ( 281.007.28.000$) phân chia ra từ Mục , Chươn !

theo bảng B đính hậu .

Quý đồng việc nào chấp thuận điều 3 theo ý kiến của

ủy ban, xin giơ tay .
Điều 3. - Trong trường-hợp cần thiết , tố kinh -phí thi

mỗi chương có thể do di qui Chương khác cùng một

Mục đề trng cao với nhu cầu, nhưng tổng số về không quá

tổng số khi ở Điều 1 .

63 vị chấp thuận

Riêng kinh-phí dự bị ghi nơi Mục 33 (chi-phi cung)

được du- di qua các Mục, ChươnẼ khác, ngoại trừ Mục 15

(Bộ Quốc phòng) , đà đài thọ chi-phí về việc tăng lương.

Như vậy đề-pghị của ủy-ban dược chấp-thuận thông qua .

Điều 4 , - Trong khuôn-khổ luật -pháp hiện hành , Bộ

Tài-chánh được phép vận dụng mọi biện pháp tu ích-nghi đề

tăng tài -nau yên cho Ngân-khố cùng vay tiền củ Ngân hàng

Quốc gia , hầu đáp ứng số thiếu hụt Nga cách là

144.979.327,500$ .

Điều 4.- Trong khuôn khổ luật-phép biện -lành , Bộ

Tai-chánh được p} ép vận -dụng mọi biện -páp thích nghi da

tăng tài r uyền cho Ngân khố cùng vay tiền của Ngânhàng

Quốc-gia hầu đáp ứng số thiếu hụt Ngân-sách là một trăm

bốn mưui bốn tỷ , chín trăm bảy mươi chín tiện, bị trăm

hai mươi bảy ngàn năm trăm đồng ( 141.979.327.500$).
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Luật này được đăng vào Công- báo Việt-nam Cộng-hòa . Trước khi dứt lời , một lần nữa , chúng tôi xin thành

thậ : cám ơn tất cả quý đồng việt ,

Saigon ngày
tháng năm

O. CHŮ- TICH
Ố . CHỦ TỊCH.

Quý công việc nào chấp thuận chu68 quyết dự- luật số

30/72 ban hành Ngân-sách Quốc-gia Niên-khóa 1973 , xin

giơ uy.

Thay lời cho tất cả quý đồng viên , chúng tôi xin cám

ơn ông Chủ-tịch ủy ban và tất cả quý vị ủy-viên trong ủy-ban

Ngânsách Tài-chánh đã làm việc hết sức đắc-lực và khô -cực

trong suốt mấy ngày qua , và khoáng- đại chung-quyết NgâI

sách Quốc-gia tài khóa 1973 .

81 vị chấp thuận
Chúng tôi cũng xin thành -thật cảm tạ tất cả quý đồng

viện dã tích cực làm việc trong mấy ngày qua , nhất là quý

đồng viện đa sốt sắng nán lại ngay trong đêm nay đã hoàn

thành hai bản Ngân-sách ,

Như vậy dự-luật Nân -sách Quốc-gia Bien - khóa 1973

đã được khoẤng dại chấp thuận chung quyết .
Chúng tôi , một lần nữa , xin chân thành tím ơn tất cả

quý đồng viện ,

Biy giờ chúng tôi xin trao lời cho ông Chủ tịch Ủy ban.

Chúng tôi tuyên bố bế mạc phiên họp :

6. HỒ VĂN- XUÂN (Chủ-tịch ủy-ban Ngân sách

Thi -chính).

Bế mạc : 20415'
Chúng tôi xin thay mặt ủy ban Ngân- sách thành thật

cám ơn quý vị đồng-viện , dã vui lòng yem-trợ cho đề-nghị

của ủy-ban chúng tôi lieu -quan đến những kinh -phí mà ủy-ban

chúng tôi đề -nghị trước khoáng-đại Hạ-nghi-viện , và đóng góp

những ýkiến rất xây dựng cho những dề-pghị của ủy-ban

chúng tôi trong việc đề nghị trước khoáng -dại những tồng

tố kinh-phi cho Ngân-sách năm 1973 .

Tổng Thơ-ký , Chu- tich,

NGUYỄN-VĂN-THỐNG NGUYỄN-BA-CẦN
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XIN QUÝ VỊ MUA BÁO DÀI HẠN CHÚ-Ý

Vì muốn việc gửi báo được điều hòa, đến đúng chỗ ở, khỏi bị trễ nải hoặc thất lạc,

xin Qui vị nhất là các cơ quan của Chính- phu , vui lòng cho chúng tôi biết địachỉ hiện tại

có đúng theo địa chỉ ghi trên tấm băng bọc báo hay không.

Địa chỉ này phần đông đã cũ , nhiều năm rồi không được quí vị cho biết để từ đôi

cho đúng với thực tại .

Khi tên nài hoặc yêu cầu điều chi xin gởi trả lại chúng tôi đảm bông bọc

báo nhận được sau cùng, hoặc cho chúng tôi biết số ghi mua bảo (numéro d'abonne

Beat ) để tránh việc làm lẫn.

Không có tấm bằng bọc báo, hoặc số ghi mua báo, kèm theo lời yêu cầu

chúng tôi sẽ không thể hoàn toàn làm vừa lòng quý vị .

Mỗi khi dời đôi chỗ ở hoặc sửa đổi địa-chỉ cũng xin cấp thời báo cho chúng tôi hay.

Việc cung cấp Công - báo cho các công-sở được mặc nhiên tái tục cho mỗi năm, nếu

cơ q8n nào không ưng-thuận gia-hạn , xin biên thơ cho Nhà in các Công-báo trước 1 tháng

khi bạn mua Công-báo sắp chấm dứt.

Xin cám ơn quý vị.

Nhà in các Công-báo

63, đường Tự - do SAIGON
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Bố- cáo cùng quý-vi mua dài hạn

Công-báo Việt -nam Cộng-hòa

Để tiện việc kiệm- soát các tờ Công-báo Việt Nam Cộng hòa đã xuất

bản và phát hành trong kỳ Bệ- nhất Lục–cánguyệt 1967, chúng tôi xin ghi

dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

S 1 ngày 7.1.1967 So 17 agày 15-4-1967

2 14.1-1967 18 22-4-1967

3 21-1-1967 19 29.4.1967

28-1-1967 20 6-5-1967

5 4-2-1967 21 13.5.1967

6 11.2.1967 22 20-5-1967

7 18-2-1967 23 27.5-1967

8 22-2-1967 24 3-6-1967

9 22-2-1967 24. Thêm- 3-6-1967

10 4.3.1967 25 10-6-1967

11 11-3-1967 26 17-6-1967

12 18.3-1967 26.Them - 17-6-1967

13 25.3.1967 27 24-6-1967

14 1.4.1967

A
m

14-Thea - 1-4-1967

28 28-6-1967

Mụclục đệnhất tam-cí.

nguyệt 1967.

Mục-lục đệ nhị tem ce.

nguyệt 1967.

15 3-4-1967

16 8.4-1967

!

NHÀ IN CÁC CÔNG . BÁO

63 , đường Thảo SAIGON

D. T. 20.554:
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Bố cáo cùng quývị mua dài hạn

Công-báo Việt-nam Cộnghòa

Đà dọn việc kiềm -soát các tờ Công-bảo Việt-nam Cộng-hòa

đã xuất - bản và phát-hành trong kỳ đẹ- nh; lục- cá nguyệt 1967 chúng

tôi xin ghi ra dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

-

So 29 ngày

30

31

32 (S)

33

33 Thêm

34

35

36

37

38

39

39.Thêm:

40

40- Them

41

42

43

44

45

1-7-1967

8-8-1967

15-7-1967

17-7-1967

22.7.1967

22.7.1967

29.7.1967

1-8-1967

5-8-1967

9-8-1967

12-8-1967

19-8-1967

19-8-1967

26-8-1967

26-8-1967

2-9-1967

9-9-1967

16-9-1967

23-9-1967

30.9.1967

7.10.1967

SE 47 ngày 11-15-1967

48 12-15-1967

49 14-15-1967

50 21-15-1967

51 28-15-1967

52 30-15-1967

53 31-15-1967

1 Bộ mbi 4-11-1967

2 9-11-1967

3 11-11-1967

4 18-11-1967

5 25-11-1967

6 2-12-1967

7 9-12-1967

8 16-12-1967

9 23-12-1967

10 30-12-1967

Mục-lục dệ-tam tam-cf

nguyệt 1967.

Mục-lục đệ tử tam -ca .

nguyệt 1967.46

NHÀ IN CÁC CÔNG . BÁO

63 , đường Tự Do SÀI GÒN

B. T.: 20.554

Gió : 170 $ 00

Xin gởi đến Phủ Thủtướng (Sở Công -báo và Văn - khô ) các văn kiện chính -thức cần đăng trong Công-báo Việt-nam Cae - hà .

Các bản bố cáo Tư-pháp và bị cáo do luật định , xin gởi đển Nhà in các Công-báo , 63 , đường Tự-do Sài -gòn . Đ.T. 20.55 .
-

Phó Thủ Teen

(Sở Công báo và Vănkhố)

S6 E - bit : 67,387

Nbạn thực hành báo :

Nhỏ [ p các Công-bo ; 63 đường Tp.Do •; Si-gòn

Quản-lý : Nguya- s \ n - Thanh



NĂM THỨ SÁU NGÀY THỂ NẰM

VIỆT-NAM CỘNG-HÒA
SŐ 13 – QH | HNVSO 28 THÁNG CHÍN NĂM 1973

CÔNG-BÁOBA

VIỆT-NAM CỘNGHÒA-

Ấn- bản QUốc -HỘIAn

(HẠ - NGHỊ VIỆN )

CƠ QUAN QUẢN TRỊ ; PHỦ THỦTƯỚNG

Xin gởi đến Phi Thủ tướng (Sở Công -báo và Văn-khố ) các văn kiện chính thức cần đăng trong Công-báo Việt- nam Cộng-bờa.

IN . MUA LẺ VÀ MUA DÀI HẠN : NHÀ IN CÁC CÔNG- BẮo. 6 , ĐƯỜNG TỰ - DO - SÀIGÒN

Mỗi khi muốn gia -hạn, yêu - cầu điều gì hoặc đổi địa chỉ xin gửi trả lại cuốn băng bọc báo cuối cùng hay cho biết số khi mua sáo dài hạn .

MỤC LỤC

QUYÉT - ĐỊNHBIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HẠ-NGHI -VIỆN

Trang
16 tháng hai

1973

Trang

Tích Quyết định số 12 bis- HIHC/ KTQD

v / v bồi hoàn cho mọi vị Dânbiều ngân khoản

200,000$ , về chi phí xuất ngoại trong Liên-khóa

1973 . 923

13 tháng chạp BIÊN-BẢN phiên họp của Hạ- nghị viện tổ

1972 15 /72 / H2 / BB ngày 13.12-1972 .
870

18 tháng chạp BIÊN BẢN phiên họp của Hạ nghị viện số

1972 16 /12 / H2 /BB ngày 18-12-1972.

12 tháng ba

1973

879

924

19 tháng chạp BIÊN -BẢN phiên họp của Hạ- nghi -viện số

1972 10 /72/ H2/ BB ngày 19-12-1972 . 885
11 tháng ba

1973

20 tháng chạp BIÊN BẢN phiên họp của Ha - ghi - viện số

1972 18/ 72 / H2/ BB ngày 20-12-1972. 893 924

Trích Quyết Định số 17 - H / HC/ KT / QĐ v/v

bồi hoàn cho b. Hoàng Thông Dân- biều ngân

khoản 200.000 $ , về chi phí xuất - ngoại trong

niên - khóa 1973 .

Trích Quyết định số 20- H /HC / KT /QĐ cấp

cho Phái Đoàn Hạ-nghi -Viện công xuất tham dự

Hội - nghị . Tu - chính Hiến chương Liên hiệp- -

Nghị-si Achâu tại Tokyo ngân khoản 475.000$,

dề dùng làm giao - tê - phí cho phái đoàn .

Trích Quyết định số 23.H / HC / KT /QĐ v /v
bồi bo an cho môi Vị Dân - biểu ngân khoản

200.00 $ , về chi - phí xuất ngoại trong niên khóa

1973 .

Trích Quyết Định số 24. H /HC /KI/QĐ ứng

trước cho phái đoàn Hạ-nghi -viện công xuất

tham -dự khóa họp mùa xuân Liên hiệp Nghị-si

Quốc- tế Abidjan ngân khoản 950.000$ . để dùng

làm giao tế phí cho phái - đoàn.

21 tháng chạp BIÊN -BẢN phiên họp của Hạ-nghi-viện số

1972 19 /72/ H2/ BB ngày 21-12-1972 .

27 tháng ba

1973

905

924

29 tháng chạp BIÊN -BẢN phiên họp của Hạ- nghi - viện số

1972 20 / 72 / H2 /BB ngày 29-12-1972 . 909
31 tháng ba

1973

30 tháng chạp BIÊN BẢN phiên họp của Hạ-nghi-việu vô
1972 21 / 72 / H2 / BB ogày 30-12-1972. 917 925
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Trang O. NGUYỄN -PHƯỚC- QUANG (Đe I Phó Tông
Tho -by ). -

2 tháng tư

1973

Trích Quyết định số 264H / HC / KT / QĐ v /v

bồi hoàn chi -phí lưu hành cho 6 pg Dâu- Điều

Hoàng Thông . 925 Chiều điều 106 Nội-quy Hệ Nghi- việu, Tổng Thư ký-

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân - bieu chưa ký tên

vào bảng du xích hiện diện ngày hôm nay, 13-12-1972 :
11 tháng tư

1973

Trích Quyết định số 33.H / HC//KT /QĐ v / v

bồi boàn cho mỗi vị Dânbiểu một ngân khoản

100.000$ . đã xuất chi cho các công tác xã hội

tại đơn vị .
6.0 . Dân- big Room- Aobot vắng mặt

925

Nguyễn -Đọc - Bảy23 tháng năm

1973

Tích Quyết định số 43A- H / HC/KT /QĐ v /v

bồi hoàn chi- phí lưu-hành cho Ôag Dan biểu

Hoàng- Thông . 925
Hồ-ngọc-Cần

25 tháng năm

1973
Huynh -trung - Chính

Trích Quyết định số 45 / H /HC/ KT /QĐ v/v

bồi boàn cho mỗi vị Dân biểu một ngân khoản

100.000$ , đã xuất chi cho công tác xã hội tại

đơn vị trong tháng 5/973. 925
Lý-qui-Chung

22 tháng sáu

1973 Nguyễn-hữu Chung
Trích Quyết Định số 46A - H / HC/ KT/QĐ v /v

bồi -boàn cho mỗi vị Dân - biều một ngân - khoản

100.00$ . đã xuất chi cho cô ng-tác xá-hội tại

đơn vị trong tháng 6-1973 . 925

Trần - cảnh- Chua

Nguyễn -đức- Cung

NHÂN VIÊN
Binh -xuân - Dũng

Thích các Quyết định ... 925
Trå -va -Don

Nguyễn-tấn-Đời

Nguyễn-long-GiaoBIÊN-BẢN CÁC PHIÊN HỌP

CỦA HA-NGHI -VIỆN
Nguyễn-văn -Hàm

Lê-văn -Hiền
BIÊN- BẢN phiên họp Hạ-nghi - piện số : 15/72| H2/ BB/

Ngày 13 tháng 12 năm 1972

Nguyên -hữu- Hiệu

11111 111 111 111 1111 111

Khai mac : 9 gid 35 Nauyển- công- Hoa

Chủ- tọa Phiên họp :
Ta -thai- Hối

Phan -xuan -HuyÔng NGUYỄN-BA-CÀN,

Chủ-tich Hạ-nghi - viện

Nguyễn-văn-Kim

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :
Huỳnh -văn - Lầu

Thảo luận và biểu quyết Dự thảoLuật số 34/72/

HP2 phe chuật :
Le- quan - Liêm

Nguyễn -ngọc- Liên
Thỏa ước giữa các Chánh -phủ í - định Quy chế và

cơ cấu Tổ chức Quốc-tế Viến-thống Vệ tinh • INTELSAT .

T - Lộc

-

Thỏa-ước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

Viễn thông Vệ-tinh INTELSAT .
Ngô-văn-Luồn

Nguyễn-ba-Lương

O. CHŮSTICH . ва Nguyen-thi-Lý

Chúng tôi tuyên bố buổi họp khai mạc.
0.0 Tư-đồ - Minh

Kính mời Tống Thơ-ký đoàn .
Vu-cỔng - Minh
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CỐ. Dân-bieu Bùi- văn - My bí danh
AN

Thỏarước giữa các Chínhphủ Ấn-định quy-chế và cơ

cấu tổ-chức quốc-tế Viến-thông Vệ tinh “Intela .

Bùi-văn-My vắng mặt

Thỏa hước diều-hành giữa các cơ: quôn bức-trách và

Viến-thông Vệ-tinh Intelaat .Phạm-thanh-Ngọc

Tương-văn- Nguyên

Nguyễn-trong-Nho

2 ) Chung quyết theo lời yêu-cầu phúc-nghị của Thượng

nghi -viện dự-án luật số 166/70/ T và dự án luật số 172 /70/ H

• Quy-định việc lào và chích ngừa ba bịnh yết- ầu , uốn lớn

và ho gà cho trẻ em ” ,

3 ) Thảo luận và biểu-quyết dự-thao-luật số 35 /72/ HP2

“ pha -chuấp thỏa ước La Haye nhằm trừng -trị các vụ cướp

đoạt bất chính Phi-cơ ” .

Hồ-goc-Nhuận

Trän-minh-Nhyt

Nguyên-minh- Phú

1
1

1111

Nguyễn-kim- Phùng

4) Thảo- luận và biểu - quyết dự-thảo-luật số 3/11 /HP2

« Phê chuẩn các văn-kiện do Hội-Nghi Liên hiệp Bru-cainh

Quốc- tế kỷ thứ 16 chap- thuận và ký - kết tại Tokyo vgày 14

11-1969 )

Nguyễn-văn-Phước

V6-thanh - Son
5 ) Thảo- luận và bều quyết dự-thao - luật số 19/ 72/ HP2

• Phê chuẩn thỏa ước giữa Chính phủ Cộng hòa Kampucket

và Chính phủ Việt nam Cộng hòa về loạt động Hàng không

giữa lãnh thổ và bên ngoài lãnh thổ của hai quốc gia ,Ma-That

Nguyễn-tất-Thinh
6) Thảo luận và biểu quyết dự thảo luật số 31 /12/H

P2 • Phê chuẩn hai Hiệp định thư , tu chỉnh lại điều khoản

của thỏa ước Hàng không Dân sự Quốc tế ” .
Ba Kiều-mộng-Thư

00. V6-hữu- Thu

Tần -văn - Thung

7 ) Chung quyết theo lời yêu cầu phúc nghị của Thượng

nghị viện Dự thảo luận số 94 / 69 / HP Thiết lập chế độ bồi

thường và bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ”.

Đặng-văn-Tiếp

1111111111 1

Le- n - Tính

8) Chung quyết theo lời yêu cầu chúc nghị của Thượng

nghị viện dự thảo luận số 97 / 69 / HP Sửa đổi điều 221 và

222 dụ số 15 ngày 8-7-1952 ban hành Bộ Luật Lao -dộng ” .

Nguyên-T6
9) Chung quyết tteo lời yêu cầu phúc nghị của Thượu

Nghị- viện dự -thảo luận số 188/ 71 /HP •B-dinh quy chế các

Ngân-hàng Nông" ôn ” .
L -tin- Truz

V6- long-Triều

Hồ-đức-Trung

10 ) Thảo - luận và biểu quyết dự thảo luật số 192/71 /

HP về việc cấm bắt , chuyền chở , dự trữ và bán các loại

thủy sản đang trong thời kỳ tăng trưởng hoặc trong thời kỳ

sanh sån ..

Kính thưa ông Chủ-tich .

Huỳnh-văn- Thứ

Hồ-Uyên

Kính thưa Quý vị Đồng- viện ,

TOP -kết có 92 Dân biểu hiện diện ngày hôm nay .

Phần trình bày của Tổng thơ-ký- đoàn chúng tôi đến

dây là chia dứt.
Kính thưa ông Chủ-tịch ,

Kính thưa Quý-vị . Xin cám ơn Quý vị .

O. CHŮ- TICH
Sau dây . Tồng Thơ- ký - đoàn chúng tôi xin thông qua

chương trình Phi -sự phiên họp ngày 13-12-1972 vì những

ngày kế tiếp .
Kính thưa Quý vị dồng viện ,

I.– Nhựt-kỷ dị -phương.

II.- Thảo-luận và biểu quyết các dự thảo luận và dự

đa luật sau đây :

Về phần nhật ký da-phu Cog hồ Bay có một công việc

khi tp . Chúng tôi kính mời động- viện Nguyễn -tấn - Phước.

Ô . NGUYỄN-TAN-PHƯỚC .”

Kính thưa ông Chủ- tịch .

1 ) Thảo-luận và biểu quyết Dự thảo luận số 34/72/H

P2 phê chuẩn : Kính thưa Quý vị đồng- việt ,



872 28 tháng Cata 1973CÔNG- BẢO VIỆT NAM CỘNG HÒA AN - BÀN QUỐC.HỘI | H.NE.

Chúng tôi kính mời đồng việc Chủ tịch Ủy ban Ngoại
Ciao.

Hôm nay chúng tôi được phép thay mặt đồng bào cử tri

đơn vị chúng tôi ở Châu-đốc đề nói lên lòng biết ơn quân binh

chủng dưới sự chỉ huy của Đại- tá Hoàng- đức- Ninh, Tư lệnh

Biệt khu 44, Thiếu -tướng Nguyễn- oh- Nghi Tu -lịch Quân

đoàn 4 cũng như Đại-tá Nguyễn -dang- Phương Tinh-trưởng

Kiêm Tieu-khu Thường Châu- dốc đã và đang tích cực hoạt

động để ngăn chặn và luc luôn chiến thắng Cộng sản đề dem

lại an ninh cho đồng b? o địa phươFg chúng tôi .

BÀ TRƯƠNG THỊ BÍCH -DIỆP ( Chủ- tịch Ủy- ban

Ngoại- giao).

Chúng tôi xin phúc trình về Dự luật tố 34| 72|HP2
phê chuẩn :.

Kính thưa Quý vị .
- Thỏa ước giữa các Chính phủ ấn định quy che và

cơ cấu Tổ chức Quốc tế Viễn thông Vệ tinh vlatellat ” .

Tin Châu. dốc là tính giáp biên -giới Miền Việt ,

có nhiều từng núi , Việt c ng buồng lợi dụr 8 đề xếm nhập vào

Chu- dec de từ đó đến 16 Tinh Miền Tây.

Thỏa ước điều hành giữa các cơ quan lữu trích về

viễn thông Vệ tinh Intelaat .

Thưa Ông Chủ tịch,

Thưa Quý dồn viện ,

Vì vậy , anh em quân cán chính Tinh Châu đốc phải tích

cực hoạt động đề bảo vệ , chẳng thứng cho Tipb nhà mà còn

bảo vệ cho 16 Tinh Miền Tây nữa . Vì Miền Tây có nhiều

thu yếu phẩm bảo g shứI 8 đề corp ứng cho Đô thì ph màg

còn cung cấp cho các linh tiền toàn quốc . Ý- ức được tầm

mức quan trọng như thế , ah em quấn cán chính phải thi

lành thức cốp tác quan trọng vô cùng guy bềm và cực

kho.

Ngày 12-10-1972 , Tổng thốnz Việt Nam Cộng hòa di

chuyển đến Hạ nghị viện Dự thảo luật tố 34/ 72/HP2 và

thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội , lại thỏa ước :

1

Hm nay , chúng tôi xin được phép trình lên quý vị và

cúng xin thờ báo chí trình bày cho đồng bào các giới trong

nước hiệu ló tầm mức quan- trọng và sự guy hiểm khô sở của

anh em ở Tinh Châu- đốc

- TEỏa ước giữa các Chính phủ ấn định quy chế cơ -cau

Tổ chức Quốc tế Viễn thông Vệ tinh Intelaatº ( Agreet

nt relating to the international telecommunications Satellite

Organization Intelsat ).

Thỏa ước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

Viễn thông Vệ tinh.

Kính thưa Quý vị,

( Operating agreement relating to the international telec

or munications iatellite organization lorelsal ' ) .Tinh Châu- đốc là Tin h ở địa dầu và đó là nền dồn da

ngăn chặn sự xâm- hộp của Việt-cộng bằng đường bộ và

vào 16 Tinh Miền Tây. Chiếu điều 174 Nội quy Hạ nghị việp , ủy ban Ngoại

giao cứu xét và trân trọR phúc trình truớc quý vị lai thỏa

ước nêu trên .
Kính thưa quý vị , chúng tôi muốn dề-cập đến vấn đề

nguy-hiềm , hy sinh gian kkô của anh em quan-can- kính Tinh

CChâu đốc . Chúng tôi ky- lỌI 8 tắt 8 quý vị và đồng bào các. lần g

giới đều biết điều đó và chúc 8 tôi hy- vọng rằng anh em quân

cán -chính ở Châu-đốc sẽ tiếp thập bằng nhiều hình thức và

quý vị và cồn R. bạo sở đến anh em về ĐứI 8 tỏ sự thối 8

cảm của quý vị về th ứng hy-sinh gien- klồ mà anh ta đã phải

sánh chịu dề bả o-vệ tiền cồn vui Châu-dốc là bảo vệ phu

yêu-PLẩm cui g- cấp cho đồng bào các giới trong tuớc.

Intellat , 13-1ức Quốc-tế Viễn thông Vệ tinh là một

tổ cỀức thượr & mại có hệ m vụ nghiên cứu , chế tạº , phóng

vệ tinh vào đúng chỗ , cùng kiểm soát sự khai thác, bảo trì

thứ 8 vệ sinh này làm bì: thành một hệ thống viễn thông

bằI 8 vệ tinh duy nhất bo trùa cả địa cầu dề cup ứng cho

tất cả các quốc gia sử dụng.

Xin cám ơn Ông Chủ-tịch và toàn thể quý vị.

Chính thức thành lập ngày 20.8.1964, với || nuớcρυάς

hội viên tham gia , Intelaat dã 8 ngừng phát triển, về

phuơng diện kỹ thuật cũng như về thu cug diệp hữu dụng

ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của nhân loại , Đến nay, đã có 82
Lước gia nhập INTELSAT.

(Vỗ tay)

Ô. CHỦ- TỊCH.

Kính thưa Quý dồng- việp ,

Bay Kiờ + úng ta đi vào lẻ Nghị-tự lái -- Đúc Igà y

+ m IBy : 1lio- liệt và bều quyết Dụ - theo -luật số 34/ 72 /
HP2 cle-cluần :

Việt- m Cộng -Hòa di gia nhập INTELSAT từ

24.02.1969. Từ ngày thành lập đến nay , INTELSAT

hoạt động theo ( Thỏa hiệp tạm thời ). Chiều điều XX của |

thỏa hiệp này thì đến đầu năm 1969, Intelaat phải họp Hội

nghị toàn quyền đề thảo ra quy ckế thiệt thọ . Nhưng công

việc so ạn thảo cá gặp phải nhiều khó khăn , nền phii đến

năm 1971 , quy chế thiệt lọ nói được thảo xong, tôm :

fi

Thỏa- ước điều hành giữa các Chính- phủ ấn - định quy .

lễ (giu là lúc Quốc- - Vn- I8 Vẽ 1 h • Lil:a12

1ỏa tóc bều làm tim a các cơ quan hữu ích về

Vild stang Veith Intelsai" .

TEỏa hiệp liên chính phủ ( Intergovernmental agic

Bent ) .

- Và thỏa hiệp điều hành ( Operati Agreement)

ChúI 8 tới kích thời ty bi N cạn kit 0 lên bàn thuyết

Hình - don.

Ngày 20.8 . 1971 , Đại- xứ Bùi - Diệm , Đại-xứ của Việt

Lam Cộng hòa tại Washin Korg đã ký vào lại tỏa hiệp tin

-
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sy Điều 1. - Tiếp -liệu ( Procurement)13với sự dè dặt có sự phê chuẩa của Quốc-hội Việt-nam , những

lý do thúc đẩy Việt -nam Cộng-hòa kia nhập INIELSAT

đã được dẫn trình đầy đủ trong tờ trình của Bưu điện Việt

nam , được đính kèm , trong tài liệu chuyển đến quý vị .

Bidu 14 . Quyền hạn và nghĩa vụ hội via ( Rights

aad Obligation of Members)

Chúng tôi chỉ xin tóm lược, trong bản phúc trình , nội

dụng của bài thỏa ước nói trên .

I.- Thỏarước giữa các Chính phủ đi định Qui -chế

và cơ cấu tổ chức Quốc-tế Viễn thông Vệ - tinh • Iatelsa •

Điều 15.- Trụ sở chính Satelsạt các qyủa tiên niên

( In elaats Headquaters, Puvileges, Exemptions, lomunities ).

Điều 16.- Rút khỏi tổ chức (Wthdrawal )

Điều 17.- Tu chính (Amendment)

K Thỏ rớc gồm :

Điều 18.- Giải- quyết phân tranh ( Setllement of

Disputes ) ,
Lời mở đầu

Điều 19.- Ký kết (Signature)
22 điều khoản

Điều 20.-- Hiệu lực (Entry Lato Force)

4 bản phụ ước .

linh tinh (Miscellaneous
*

Phần mở đầu : dần trình các nguyên tắc và các văn

kiện pháp lý đưa đến sự hình thành của Intellat , đồng thời

qwy rõ mục đích và nhiệm vụ của tổ chức này.

Điều 21- Điều khoản

Provisions)

Điều 22. -Quốc-gia dj ký nạp bản thỏa ước ( Depository
10

Điều 1. - Bnh nghĩa những danh từ được dùng tro 88

thòa vớc ( Definitions ) .

Phụ định A : Nhiệm vụ của Tổng Thư ký ( Function :

of the Secretary General)

Điều 2.- Thiết lập latelạt ( Eiablisment of Intelsa )

Điều 3.- Bị bình hoạt động Inteloạt

Phụ đính B : Nhiệm vụ quản trị của cơ quan thế.

ước và hướng dẫn nghiệp - vụ quản trị

của khế ướ: Function of the(

Management Services contractor and

Guidelines of the Management Services

Contract )

( Scope of latelsat Activities )

Điều 4.- Tư cách pháp nhân Juridical Personality )

Điều 5.- Nguyên tắc tài chính ( Financial Principles )

Điều 6. - Cơ cấu Intelsạt ( Structure of leisa ) sồm

4 cơ quan :

Phụ đính C : Điều khoản về thủ tục giải quyết phân

tranh ghi trong điều 18 của thỏa ước

này và trong điều 20 của thỏa ước

điều - banh .

- Hội đồng các quốc gia hội viên
Provision on Procedus Relative to

sertlement of D spuies Refered to in

Article XVIII of this Agreemeni and

Article 20 ctibe Operating Agreement)

2.- Hội đồng các cơ quan hội viên

3.- Hội đồng quản trị

* Phụ đính D : Những điều khoản chuyen tin

( Transition provisions)
4. Cơ quan chấp hàn .

1

Điều 7.– Hội đồng các quốc gia hội viên
IL- Thỏa trớc Điều hành giữa các cơ quan

Hưu trách về Viềa- thông Vệ -tinh Intel ,

( Assembly of Parrios )

Thỏa ước này gồm :

Điều 8.- Khối hợp hàng năm của các cơ quan hội - viên

( Meeting of signatories )
Lời mở đầu

24 dều khoản
Điều 9.- Ban quản trị : thành phần và biểu quyết

( Board of Governors : Corr position and voting ):

Và phần phụ ước

Điều 10.– Ban quản trị: nhiệm vụ (Board of Governote :
Functions)

Điều 1. - Định-nghfa những danh từ được dùng trogᎾ

thỏa ước ( definition )

Điều 1.- Tổng Giám -đốc ( Director General)
Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của các cơ quan hội.

viên ( Righis and Ob'igation of Signatories)

Điều 12.- Quản trị trong giai đoạn chuyển tiếp và

Tổng Thư ký ( Transitio ial M 11 8ge me at a.id Seta:

General).
Điều 3.- Sự chuyển nhượng quyền hạn và nghĩa vụ

( Tranfoer of Rights and Obligations)

1
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Điều 4.– Sự đóng góp tài

Contribution )

chánh ( Fancial

Điều 5.– Chỉ vốn (Capital Ceiling)

Chúng tôi xin được lưu ý thêm quý vị là việc gia-nhập

Intelaat Dzoài nhu- cầu tru -tiếa về kỹ thuật liên lạc viễn thông

thương mại , việc sử dụng vô tuyến viễn thông bằng vệ tinh

sau này còn là một phương tiện dồi dào và hữu hiệu để phồ

biến rộnk tái sự hiểu biết , thông cảm và cộng tác giữa các

dân tộc trong các lãnh vực văn hóa xã hội , kinh tế v....

miễn sao những nguyên tắc căn bản phải được áp dụng

trong tự tôn trọng nhân quyền và những tự do căn bản .

Điều 6. - Cổ phần đầu tư ( Investment Shares)

Điều 7.– Điều chỉnh tài -chính giữa các cơ quan bội

viên ( Financial Adjustment Between Sienatories)

Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị thời hạn chót thông báo

việc phê chuẩn là ngày 20-2-1973 .
Điều 8.- Việc xử dụng phí khoản và lợi tức , ( Utili

zation Charges and Revenues) .

Điều 9.– Chuyền vốn (Transfer of Funds) .

Vì những lợi ích nêu trên , cũng như vì tính cách tham

cấp của thời hạn p!ê chuẩn ; chiếu điều 39 Hiến-pháp , và

các điều 176 , 71 , 78 Nội -quy Hạ-nghi - Viện , ủy ban ngoại

giao trân trọng đề nghị quý đồ ng viện biểu quyết chấp-thuận

Dự thảoluật phê chuẩn :
Điều 10. - Thặng chị và vay vốn (Overdrafts and loang )

Điều 11.- Sở phí ngoại lệ ( Excluded Costs)

Điều 12.– Kiếm- tra kế toán ( Audit )

Thoả ước giữa các Chính-phủ ấn định quy chế và

cơ cấu tổ chức Quốc tế Viễn thông Vệ-tiah Intelas ” .

{

Thoả ước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

Vien- thồng Vệ tinh .
Điều 13. - Liên -hiệp Viên -thông Quốc-tế ( International

Telecommunication Union )

Điều 14.- Thừa nhận các trạm trên mặt đất ( Earth

Station Approval)

Trân trọng kính chào ông Chủ -tịch và quý đồng viện.

6. CHỦ TỊCH.

Kính thưa Quý đồng viện ,Điều 15 – Quyền phân khoảng không gian ( Allotment

of Space segment Capacity)

Điều 16 - Tiếp- liệu ( Procurement)

Đề phần phúc trình drợ : địy đị , chúng tôi kính mờ

Tổng thơ Ký ủy bạn vui lòng trình đọc trướ : kho n da

bản văn dự thảo luận số 34 / 72/HP2 .

Điều 17.- Phát -minh và thông tin ký -thuật ( Inventions

and Technical Information) 6. PHẠM - DUY- TUỆ (Thuyết-trình- viên ).

Điều 18.- Phần nợ ( Liability) Chúng tôi xin trình đọc bản văn dự thảo số 34 / 72 / HP ).

Điều 19. - Trả tiền cho một hội-viêu đề mua lại cổ -

phần của người ấy ( Buy-Out)

Chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng-Hòa ngày 1 tháng

4 năm 1967 ;

Sau khi Quốc-hội đã thảo luận và biểu quyết.

Điều 20 : Giải-quyết phân tranh

(Settlement of Disputes) Tông-thống Việt-nam Cộng-hòa ban hành Luật số

ngày tháng păm phê chung :

Bầu 21 : Rút khỏi tổ-chức

(withdrawal ) Thỏarước giữa các Chính phủ ấn -định quy chế và cơ

cấu tổ chức Quốc- tế Viễa-thô 1g Vệ tinh • Intelaa ” .

Điều 22 : Tu-chính

(Amendment)
Thoả ước điều hành giữa các cơ

về Viếa-thông Vệ- tinh latelsa ” ,

quan hữu trách

. Điều 23 : Hiệu - lực

( Entry into Force )

Nguyên văn như sau :

Điều 24 : Quốc- gia đệ ký nạp bản thỏa-ước

( Depository )

Phu - dính : Gồm những điều-khoản chuyền -tiếp.

Điều 1.- Nay phê chuẩn các Thoả ước sau đây đã

được ký kết tại Hoa-thinh- Bốn ngày 20/8/1971 (trên bản

văn bằng Anh-ng ) phụ đính theo Luật này .

Thỏa ước giữa các Chính-phủ ấn định quy chế và cơ

cấu Tổ chức Quốc- tế Việt-tông Vệ-tinh Intelaal , có kèm

phụ dich Annex : A , B, C , D ( Ag.emeat Relaring To The

loternational Telecommunications Satellite Organization

« Intelsa ! ” ) .

:

Thưa ông Chủ-tich ,

Thưa Quý Đồng việt ,

Chúng tôi vừa lược trình đến quý vị nội -dung hai thỏ -

ước của tô-chức Intelaa .

Thỏa ước điều hành giữa các cơ quan hữu trícs

về Viễn thông Vệ tinh Jotelsat có kèm một phụ dính Apner

Transition Provisions Operating Agreement Relating to
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The laternational Telecommunications Satellite Organ zation

letelsat ).

thông qua đều I , xin giơ tay .

Điều 2.- Hai Thỏa ước trên sẽ được thi hành như

luật lệ Quốc- gia . 64 vị chấp thuận

Luật này có được đăng vào Có ng- báo Việt-Nam Cộng

boa .

Như vậy , điều lưu ý : khoáng đạt chấp thuận thông qua.

Kính mong quý vị chấp thuận tiện nguyên tắc bản văn

dự thảo luật . Chúng tôi kính mời Thuyết-tình- viên.

. CHỦ TỊCH . -
6. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình-viên) . -

Chúng tôi xin saig diều 2 .

Kính thưa quý đồng bện , sau phần thúc tình của ủy

ban là phần thảo luận tổng- quát : Chúng tôi kính mời quý vị

Lào có ý kiến lên dến - dài. Nếu không đồng viên nào có ý

kiến về phần thảo -luận tìnº -quát , chúng tôi đề- ghị khoáng

đại chíp-thuận tiện nguyên-tắc bản văn của dự luật 34772

và , trước khi biểu quyết chấp thuận trên nguyên tắc bản

văn , chúng tôi yêu cầu cảnh lại mời quý vị Dân- biều vào

phòng họp .

Điều 2. - Hai Thỏa ước tiến về duc thi bình thư

luật lệ quốc gia .

Luật này sẽ được dẫn vào Công - báo Việt-nam Cộng

hoa.

Kính mong quý vị cho thông qua .

O. CHŮ -TICH . –
Kính thưa quý công việc , chúng tôi xin đưa đề nghị

của ủy -ban N, oai-gi dề quý công việp bều quyết . Quý đồng

viện nào chấp thuận tiện nguyên tắc bản văn dự luật 24/ 72/

HP2, xin giơ tay. Tôi đề nghị thông qua điều 2. Quý vị nào chấp-thun

thông qua điều 2 , xin giơ tay :

66 vị chấp thuận

63 vị chấp thuận

Như vậy, dự thảo luật số 34/ 12/HP) đã được chấp

thuật trên nguyên tắc ,

Như vậy diều 2 được khoáng dại chấp thuận thông qua ,

Chúng tôi kính mời Thuyết -tinh- viện đọc toàn bộ bản văn

de Hạ-viện chung-quyết

Chúng tôi xin thường lời cho Thuyết-trình viên thanh

dọc trước khoáng đại bản văn từng điền kkoản 1 đề thảo

luận và biểu quyết .

6. PHẠM DUY-TUỆ ( Thuyết-trinh-viên ).

. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết- trình-viêu ) –

Chúng tôi xin trình dọc toán bộ bản văn xin quý vị

chung quyết c£o thông qua.

ngày
Điều 1.- Nay phê chuẩn các Thỏa-ước sau đây đã

được ký kết tại Hoa -thịnh- Đốn ngày 20.8.1971 (trên bản

văn bằng Anh-Dị ứ ) phụ dính theo Luật này .

Luật số

phê chung :

tháng năm

Thỏa - ước giữa các Chánh- phủ n -dish quy-chẽ và

cơ-cấu Tổ chức Quốc- tế Viếa -thông Vệ -tinh .

INTELSAT ;

Thỏa-ước điều hành giữa các cơ quan hữu- trách về

Viễn-thông Vệ- tinh «IN ELSAT .

- TEỏa ước giữa các Chó nh - phủ ấn định quy chế và

cơ cấu Tổ-chức Quốc-tế Viễn-thông Vệ-tinh I telsa • cố

kèm phụ dính Annex . A , B , C, D ( Agreement Relating to

The Inie nat or al Telecon munications Satellite Organization

" latelsat » ) .

Thỏa-ước điều hành giữa các Cơ quan hữu trích

về Việp -thông Vệ tinh In'elsa có kèm thụ đính Apt ex

Tropei- Tion Provisions (O, erating Agreement Relating To

The lorer-Nationl Telecon munications Saielliie Organization

latelsat ).

Chiếu Hiến -pháp Việt -Nam Cộng -Hòa ngày 1 tháng 4

năm 1967 ;

Sau khi Quốc hội đã thảo luận và biểu " quyết ,

Kính mong quý vị cho thông quá ,

O. CHỦ-TỊCH.

Tổng thống Việt -Dam Cộng-Hòa

ban hành Luật số ngày tháng

phê chuẩn :

Bao

Quý vị nào có ý kiến về điều I , chúng tôi kính mời lên

dien -dàn . Nếu không cố 8 viện vàO có ý kiến , chúng tôi kinh

dề nghị thông qua điều I. Quý dồm 8 việp nào chấp-thuận

- Thỏa ước giữa các Chính phủ ấn định quy chế và cơ

Tổ-chức Quốc- tế Viết-thông Về-tinhVo

« INTLESAT ;

cau
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1

Thỏa ước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

Viễn-thông Vệ-tinh • INTELSAT ,

Kính thưa ông Chủ-tich,

Kính thưa Quý công việc .

nguyên văn như sau :

Điều 1.– Nay phê chuẩn các thỏa ước sau đây đã

được lý kết tại Hoa hậu 1 cấp tạày 2 8.71 ( uku bản

văn bằng Anh ngữ ) phụ định theo luật này :

Ngày 6.1.1972 Tồr g-thống Việt -nam Cộn -hòa

tử tới Hạ-Nghị- vệu Dự - bảo luật số 35 /72/ HP2

thuộc thẩm quyền Phê-chuẩn của Quốc hội .

Chiếu điều 74 Nội-quy Hạ- nghi-Viện , ủy - ban Nick

giao , sau khi triệu tập thiên họp dề cứu xét , hôm nay ta

trọng phúc trình trước khoáng dại thỏa ước trên .

- Thỏa ước giữa các chính phủ ấn định quy chế và cơ .

cău Tổ -chức Quốc -tế Viếu - thông Vệ-tinh

INTELSAT có kèm phụ kính Annex : A , B , C.

D ( agreement relating to the international elecommu

nications satellite organization « INTELSAT » ) .

Chúng tôi xin trình bày cùng quý vị qua ba phần :

1.- Các lý-do gia- lập TEỏa-ước.

事

Thỏa ước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

Viên-thông Về-tinh « INTELSAT • có kèm một

phụ dính andex transition proivisions ( operating agreement

relating to the international telecommunications satellite

organization • INTELSAT » ) .

* Các lý do chính đáng sau đây đã được bàn đến 4

Việt nam Cột 8- lòe clípg ta gia nhập và Phê chuẩn Thoa-tới:

1 ) Tham- gia tích ước vào cột đồng không tải Quốc

tế ( vì như ta đã biết trong 3 năm 1967-70-71 có hơn 5

vụ cướpg loạt phi-co) .
Điều 2.- Họi thỏa ước trên sẽ được thi hành phư

luật lệ quốc gia

Luật này có được dùng vào Công-báo Việt - nara Cộng

2) Hành động phù hợp với phần mở đầu của thỏe-t:

Chicago về Hành- kbông Dân -sự Quốc-tế mà Việt- nam Cột

đã phê chuẩn năm 1957 .
hda,

Saigon , ngày tháng năm 3) Việc phê chuẩn đo ợc hình thành và thỏa ước khen

liên quan đến các phi thuyềa xử dụng vào mục tiêu Quân- 7.

4 ) Hành động có thể gây niềm tin , cùng khuyến-thia

việc đầu tư của các côn ty hàng không tại Việt -18m,Dự luật này đã được Hạ- Nghị-việc thảo luận và biếu

quyết chấp thuận trong phiên họp khoáng đại ngày 13.12.1972.

Ô. CHỦ TỊCH.-

5) Tạo cơ hội hợp tác chặt chẽ đối với các Quốc

bạn trong vùng Đông -nam- A.

Quy động viên nào chấp thuận chung quyết dự luật

34 / 72/ HP2 về thỏa ước Vệ-sinh Viễn thông, xin giơ tay .

6) Gây th m uy tín cho Việt-nam Cộng-Hòa tan

trường Ngoại giao Quốc -tế.

7 ) Hành -dộng thích hợp và có sự can thiệp hỗ trợ:

Quốc - tế ( Nếu có trường hợp không may có thể xảy ra các

phi cơ Việt-nam ) .
66 vị chấp thuận

Như vậy , Ha-Nghi -việp đã chung quyết toàn bộ dự- luật

34/72/HP2 về Vệ-tinh Intelaat .

8) Sau cùng , thỏa ước là một văn kiện pháp lý về Việt

nam Công-loa có thể áp dụng những biện pháp chế tài

thích nghi

Chúny tôi xin cám ơn quý đồng viện .

Đến đây, chúng tôi xin nhường lời cho ông ủy-ban

Ngoại- giao để tiếp tục phục tình trước khoáng dại dự- luật

số 35 /72/ HP2 Phê- huấn thỏa ước La Haye nhảm trừng

trị các vụ cướp đoạt bất chính phi cơ ” .

Do đó việc phê chuẩn thỏa ước trên , ngoài việc bie

đảm an ninh hàng không lại còn tạo thêm căn bản pháp lý

cho vấn đề này . khi di có tề gây thêm uy tín cho Việt

Cộng -Hòa trên môi trường ngoại giao Quốc .

II.- Nội-dung Thỏarước và Hội-nghi là Hay :

Chúng tôi kính mời ủy-ban ,

. NGUYỄN -VĂN-THUẬN (Phó Chủ-tịch ủy -ban

Ngoại-giao) .

Noài ra Việt-nam Cộng hòa cùng 117 Quốc- giu Hải

viên khác , trong khoa họp đại hội thứ 17 tổ chức tại Montreal

của Đại hội đ & tổ chức hàng- khong Dân -sự Quốc tế Icao

( loierparional Civil Aviation Organisation) dá đồog thank

chấp thuận các nguyên tắc sau :Chúng tôi xin cám ơn tất cả quý đồng viện dã biều

quyết thông qua dự-thảo - luật 24/7 2HP2.

Cướp- coạt phi cơ được xem là một trọa tội

(Criminal act) .Bây giờ chúng tôi xin dại- diện cho ủy ban Ngoại - giao

phúc-trình đến quý vị dự thảo -luật số 35/ 72/HP2 Pne

chuần Thỏa-uớc La Haye nhằm trừng trị các vụ cướp đoạt

bất chính phi- cơ ,
- Các vụ phạm pháp không được xét xử dưới khít

cạnh chánh- tri



28 tháng Chín 1973 877CÔNG -BẢO VIỆT - NAM CỘNG- HÒA ẢN - BÀN QUỐC- HỘI | H.N.V.

Nghiêm trị kẻ phạm pháp .

Do dó Hội-nghị Ngoại-giao Quốc- tế dược triệu tập

La Haye do quyết nghị B/ 3 của Đại- hội-đồng và văn thư

Chủ -tịch Hội đồng của Tổ chức ICao gửi tới quý vị

lyênthủ Quốc-gia .

Điều 14.- Các Quốc-gia gia nhập có thể bãi vớc

bằng cách tống đạt thông tư tới các Chính-phủ thụ thức thỏi

ước. Việc cáo bãi chỉ có hiệu lực tác tháng sau khi các

Chánh- phủ bầy nhận thông-tư bãi ước của các quốc- gi liê

hê .

III.- Bản Chung Quyết (Acte Final). -

Sau đây chúng tôi hân hạnh trình bày sơ lược về Hội

i La Haye và nội dung thỏa ước, Thỏa ước trên đây đã được chấp thuận bởi 77 Quốc

gia tham dự Hội-nghị Quốc-tế về luật Hàng-không họp tại

La Haye từ ngày [ đến ngày 16-12-1970.– Hội -nghị La Haye : Sau gần một năm soạn thảo ,

ban Pháp lý ICao đã đưa ra dự thảo thỏa ước tại Hội

+ Ngoại- giao Laye từ ngày 01 đến 16-12-1970. Đại Hội -dồng Tô-chức Hàng-không Dân-sự Quốc-tế

cũng đã đưa ra một Quyết-nghi dì mời các Quốc-gia Hội

viên gia nhập thỏa ước La Haye nêu trên .Có 77 Quốc - gia và 11 tổ chức tham dự. Thỏa -ước La

tye đã được 50 Quốc-gia ký kết ngày 16-01-1971 , như

-kỳ. Anh , Pháp , Tây-đức Ý , Gia-ra-Đai, Kampuchea,

bi - lan , Ma -lai- Á , Nam -dương. Phi-luật -Tây , Trung-hoa

lốc- gia . Kính thưa ông Chủ-tich,

Kính thưa Quý đồng - viện ,2/- Nội-dung thỏa ước : Nội dung thỏa ước gồm 148

u sau đây :

Điều 1. Định nghĩa trường hợp phạm pháp bằng

Áo lực hay băm dọa dùng bạo lực , chiếm đoạt phi cơ ly

Inh lớy quyền điều khiển phi cơ.

Chúng tôi vừa trình bày sơ lược cùng quý vị lý do

gia nhập cùng nội dung thỏa - vớc La Haye. Chúng tôi cũng

xin phép được lưu ý khoáng đại về bản nghị quyết B3 đã

được Đại Hội-đồng thông qua vào kỳ Hội nghị bất thường

kỳ thứ 7 ( họp từ 15-30-6-1970).

Điều 2.– Các Quốc gia cam kết nghiêm trị kẻ phạm

pháp bằng những hình phạt nặng nề .

11

Điều 3.– Phạm- vi áp- dụng thỏahước:

Trong bản Nghi-quyết nầy. Tại Hội- đồng nhận định

rằng việc cưỡng đoạt bất chính các phi cơ đi de-dọa nghiem

trọng đến việc bảo đảm an ninh cho các dịch vụ khai thác

hàng không dân sự Quốc- tế và làm mất niềm tin của các

dân tộc trên thế giới về vấn-đề an-ninh của Hàng không
9 Điều 4.- Quyền hạn các Quốc gia . dân sự

Điều 5.– Thông báo cho tổ chức Hàng-không Dân-sự

Chuốc -tế về tổ chức này thông báo cho các Quốc-gia tham

vào thỏa ước.

Bản Quyết-nghị cũng ghi nhận các trường hợp cường

đoạt bát chánh ngày càng gia tăng khắp mọi nơi trên thế

giới , nên phận -định về sự cần thiết phải thận cấp chấp nhận

một thỏa hiệp Quốc-tế và có thể đối phó hữu hiệu.

Điều 6 , 7- Việc giam giữ , điều tra và đưa ra tòa án

- tét xử kẻ phạm pháp.

Điều 8. Trong mọi trường hợp , dầu việc phạm pháp

ủy q trên lãnh thổ Quốc- gia nào thì phương thức dẫn độ

goại giao cũng sẽ được áp dụng .

Chiếu điều 39 Hiến-pháp cùng các điều 176, 177 và

178 Nội- quy Hạ-nghi - viện . ủy-ban ngoại- gieo trân trọng

kính đề nghị quý đồng viện biểu quyết chấp thuận dự thảo

Luật số 35/ 72/HP2 phê chuẩn thỏa ước La Haye nhằm

trừng trị các vụ cướp đoạt bát chánh phi cơ.

Điều 9.- Việc giao hoan phi cơ , phi hành đoàn , lành

bách và hàng hóa.

Trân trọng kính chào ông Chủ tịch và Quý đồng -viện .

Ô. CHỦ- TỊCH –

-

Điều 10.- Các Quốc-gia kết ước phải dành cho nhau

tự tương trợ tư- pháp rộng rãi , nhất là trong mọi vụ khởi tố

alph B liền
quan đến tội phạm và liên quan đến các hành vi

thác nói nơi điều 4:

Chúng tôi xin cám ơn Ông Phó Chủ-tịch ủy-ban Duoại

giao .

ThựQuý vị đồng viện,

Điều 11.- Mọi trường hợp xảy ra tội phạm , mọi biện

pháp chế tài đối với tội phạm , cũng như các thủ tục tư-pháp

khác , phải được quốc gia két rớc thông báo cho Hội-đồng

của Tổ-chức Hàng- không Dân- sự Quốc-tế bằng phương tiện

nhanh chóng nhất .

Sau phần phúc trình của ủy-bạn là phần thảo luận tồn

quát bản văn về Dự-luật số 35/72/HP2.

Chúng tôi xin mời quý đồng vin nào có ý kiến loa diếu

11
Điều 12.- Sự tranh tụng giữa các Quốc- gia . Nếu có

một mâu thuẫn xảy ra , nội vụ sẽ đưa ra trước ban trọng tài .

Sau 6 tháng Nội-vụ có thể được trình lên Tòa- án Quốc-tế .

Nếu không đồng viện nào có ý kiến, chúng tôi đề- Nghị

thôn qua bản văn dự thảo luật số 35/ 72/HP2 .

Điều 13.- Gia nhập và phê chuẩa thỏa ước. Chúng tôi kính mời Thuyết trình-viên lên trình dọc
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trước khoáng- đại bản văn dự luật 35 / 72/HP2 d khoáng

dại chấp-thuận trên nguyên tắc bản văn .

5 quốc- gia ký kết tại La Hay• ngày 16-12-1970 phần trừng

trị các vụ cưởng- đoạt bất- chính phi - cơ “ Convention Pour L

Repession De La Capture Illicite D'aéronefs » (bản văn bảog

tiếng pháp ) phụ đính theo Luật này .6. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình-viên ).

Chúng tôi xin trình đọc bản văn ,
O. CHỦ-TỊCH. -

6. PHẠM-DUY-TUỆ ( Thuyết-trình- viên).
Chúng tôi đề - nghị khoáng- đại thông qua điều 1. Quý

đồng việc nào chấp thuận diều 1 , xin tiơ tay .

D - bảo -luật số 35 / 72/HP2 :

Luật số ogày tháng nan

61 vị chấp thuận

Phê chuẩn thỏa ước La Haye nhằm trừng trị các vụ

cướpg loạt bất chính phi cơ ” .

Như vậy điều được kho (ng-dại chấp thuận thông qua.

Ố , PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết- trình- viên) .

Chiếu Hiến- pháp Việt- nam Cộng -Hòa ngày 01 tháng 4

năm 1967 ;
Chúng tôi xin đọc điều 2 .

Sau khi Quốc - hội đã thảo - luận và biểu quyết ;
Điều 2.- TEỏa ước trên sẽ được thi -lanh như luật-

lệ quốc-gia .

Tông -Thống Việt-Nam Cộng-Hòa

Luật này sẽ được đăng vào Công báo Việt- nam Cột

năm hòa ,ban hành Luật số ngày tháng

phê chuẩn thỏa-ước La Haye nhằm trừng trị các vụ cướpg"

đoạt bất chính phi cơ , nguyên văn như sau : O. CHỦ-TICH

Chúng tôi đề nghị khoá 8- đại thông qua Điều 2. Quý

dàng viện tào chấp thuận Điều 2, xin giơ tay.

Điều 1.- Nay phê chuẩn thỏa ước La Haye đã được

50 Quốc- gia ký kết tại La Haye ngày 16-12-1970 nhằm

trừng trị các vụ cưỡng đo ạt bất chính phi -cơ Convention

Pour La Repression De La Capiuie Illicire Daéronefs »

(bản văn bằI 8 tiếng Pháp) phụ dính theo Luật này.

61 vị chấp thuận

Điều 2.- Thỏa-uớc trên sẽ được thi hành như luật - lệ

quốc-gia .

Luật tẩy tế được đăng vào Công báo Việt -nam Cộng Nkư vậy Điều 2 dược khoác 8 - dại chấp thuận thốnỹ qua:

hoa .

6. PHẠM -DUY -TUỆ (Thuyết- trình-viên).

Saigon , ngày tháng năm

Chúng tôi xin tình dục toàn bộ bản văn đề kính mời

quý vị ( hung quyết tháng qua .Kính xin Quý vị clo hôn 8 qua.

Ô . CHỦ- TICH Dự thảo luật số 35 / 72/HP2 .

Quy động viên nào chấp thuận tiện nguyên tắc bản văn

dự luật số 35 / 724HP2, xin giơ tay .

Luật số ngày tháng năm

phê chuẩn Tỏa ước La Haye nhằm từng trị các

vụ cướpg loạt bất chính phi-cơ.

64 vị chấp thuận

Chiểu Hiến pháp Việt-nam Cộng-Hòa ngày 01 tháng 04

năm 1967 ;

Sau khi Quốc hội đã thảo luận và biếu- quyết,

Tổng -Thống Việt -Nam Cộng-Hòa
Như vậy dự luật 35/ 72/HP2 đã được khoáng dại chấp

thuận tiện nguyên - ắc. Bây giờ chúng tôi xin thường lời

cho Thuyết trình viên dề trình đọc từng điều khoản.

6. PHẠM- DUY-TUỆ (Thuyết trình viên),

ban hành Luật số ngày tháng năm

phê chuẩn Tỏa -uớc La Hay: n } ăm từng trị các vụ cướt

do ạt bất chính thi -cơ , Iguyên văn như sau :

Chúng tôi xin đọc diều 1 .

Điều 1.– Nay phê-chuầu Thỏe-ước La Haye đã được

50 quốc- gia ký kết tại La Haye I gày 16-12-1970 nhằm tiepĐiều 1.- Nay thế chuan Thỏa-vớc La Haye đã được
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trị các vụ cườag-doại bất chính phi cơ Convention Pour

la Repression de la Capture Illicite D'aéronefs » (bån via

t bằng tiếng Pháp) phụ đính theo Luật này .

Chúng tôi sẽ gửi văn thư mời chính thức đến quý đồng

viện sau .

Chúng tôi xin cám ơn quý đồng- viện ,

Điều 2. Thỏa ước trên sẽ được thi hành như luật

lệ Quốc-gia . Đặa đây chúng tôi tuyên bố bí mạc buồi họp .

Luật này sẽ được đăng vào Công -bío Việt-làmCộnf :

bon .

Bế mạc 10 giờ 30

Saigon ngày tháng năm

z

6. CHỦ- TỊCH.
1

Quý đồng viện nào chấp - thuận chung-quyết dự-luật

35/72/HP2 phe chuẩn thỏa -rớc La Haye nhằm trừng trị

3 các vụ cưởng doạ bắt chính phi-cơ ” , xin giơ tay :

Tổng Thư ký ,

NGUYỄN VĂN-THONG

Chủ-tich .

NGUYÊN-BA-CẦN

65 vị chấp thuận

BIÊN- BẢN phiên họp Hạ- nghệ- Điện số : 56/72H2[BB

Ngày 18 tháng 12 năm 1972 .

Như vậy dự luật 35/12 HP đã được Hạ-viện chung

quyér .

Khai -mạc : 9 giờ 55 '

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng viện .

Kính mời động viện Chủ tịch Ủy ban Ngoại - giao ,

Chủ -tọa phiên -họp :

Ố, NGUYỄN-BÁ-CAN,

Chủ -tịch Hạ-nghi - viện,
BÀ TRƯƠNG THỊ -BÍCH -DIỆP (Chủ -tịch ủy-baa

Ngoại giao).

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :Tôi xin thay mặt tất cả quý vị Dân -Điều ủy- viên trong

ủy -ban Ngoại -giao trân trọ g cám ơn ông Chủ tịch và quý vị

hiện diện hôm nay đã biểu quyết và phe-chuầu hai Dự-thao

Một số 34/ 12/ HP ) và 35/ 7 / HP2.

Chung -quyết phục-pghị của Thượng nghị viện về

Dự-án -luật số 169/ 74 / T và Dự- án- Luật số 172 / 10 / H “quy

định việc chích ngừa lão và ba bệnh : yết- hầu, uốn ván và

ho gà cho trẻ em ” .Kính chào Quý vị .

( Vỗ tay )

6. CHỦ TỊCH. O. CHỦ TỊCH.

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc .Thay mặt toàn thể quý đồng viện , chúng tôi xin cám ơn

đồng viện Chu-tich ủy ban của như tất cả quý vị ủy viên của

ủy ban Ngoại -giao đã đưa ra 2 dự thảo số 34 và 35/ 72/ HP2

đề khoáng đại chung quyết ngày hôm nay .

Kính mời Tổng Thư ký- don.

Ô. NGUYỄN PHƯỚC-QUANG (Đệ I Phó Tổng
Thơ-ký).Kính thưa quý đồng việt , trong phiên họp kỳ thứ 2ị

của Hội-đồng Chủ-tịch , Hội-đồng Chủ-tịch đã biều-quyết

chấp thuận ghi vào nghị trình 1 số dự luật như chúng tôi

đã trình cùng tất cả quy động viện trong văn thư mời họp

và Hội- đồng Chủ-tch cũ g có chấp thuận đề cho văn phòng

tùy nghị liên lạc với ủy ban đề ấn định nghỉ trình từng ngày .

Kính thưa ông Chủ -tich ,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Riêng tuần này, sau khi chúng ta vừa chung quyết đạihai

dự thảo luật và sau khi Văn - phòng liên lạc với một số quý

vị Trưởng khối và quý vị Chủ -tụch ủy ban , chúng tôi xin

thưa tình cùng tất cả quý đồng viện là để thỏa mãn nhu

cầu các Khối cần có sinh hoạt Khối như các nhóm đối với

tình hình chính trị hiện tại , Hạ- Nghi- viện chúng ta ngưng họp

khoáng dại tới cuối tuần và chúng ta sẽ bắt đầu tái nhóm

vào đầu tuần tới .

Chiếu điều 106 Nội quy Hạ -nghi- viện , Tống Thơ-ký

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân -bều chưa ký tên

vào bảng danh sách hiện diện ngày hôm nay , 18/12/1972 .

Ố ... Dân biểu Nguyễn -tuan - Anh

Trần -văn-Ân

Trương- Xuân-Bảo
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6.0. Dân-bieu Nguyễn-ngọc- Bi Ố... Dân-Điều Phạm-văn-Răng

Nguyễn-văn-Ca Lưu-quan-Sang

Huỳnh-trung - Chính Tằm- Ăn-Sơn

Lý-quy-Chung Nguyễn -pgọc - Tâm

Nguyên- eu- Chung Soo Thi

Lăn- Diện Phan-Thiệp

BI Trương -thi - bich- Diệp Nguyễn-tất-Thinh

0.0. Bình-Xuân-Dũng Nguyê - hữu- Thờia

Mai-ngọc-Dược Nguyễn-T6

Nguyễn -tap -Đời Dương -thanh - Tồn

Bao lưu - Gia 0 Touneh-Ton

Nguyễn-văn - Hàm
Letấn- Trạng

L - AA - Hiền Trương- vi -Trí

Nguyễn-hữu-Hiệu Tần -đức- Trong

Nguyễn Công Hoan Hồ-đức-Trung

Ta -thanh-Hối
Bèo -văn - Thé

Phan-xuân-Huy
Phạm - duy-Tuệ

Le-quang- Liêm

Nguyễn -phước-Vinh-Tùng. .

Nguyễn-ngọc- Liên

Có tất cả 10 vị Dậu -biểu hiện -diện ngày hôm này.

Dirong -vy -Long

Hồ- tin-Long Tiếp theo dây , Tổng-Thơ-ký- đoàn chúng tôi xin thông

báo là ngày 10/12/1972 vừa qua , Văn-phòng Viện đi nhận

được Dự án luật số 37/ 12/H2 ấn -dinh việc thiết lập Tòa

Sơ-thag Tinh Kiến -tường,Tác-giá : Dân-biểu V6-thành- Son.

Phan- văn Lớn

Nguyễa- thi -Lý

Sau đây là chương-trình nghị - sự phiên họp thoáng- đại

Bgày hôm nay 18/12/1972 :Vú -công- Minh

Châu-Nghét 1. Nhật-ký địa phương:

Phạm - thành-Ngọc

Nguyễn -trong- Nho

2. Chu X -quyết phúc-nghị của Thượng -nghi- viện về Dự

áp luật số 169/ 70/ T và Dự -án-luật số 172/70/ H • quy

định việc chích ngừa lao và ba bệnh ; yết-hầu , uốn ốn

và ho gà cho trẻ em ” .

Trần-minh-Nhựt

Kính thưa ông Chủ - tich ,

Hồ-ngọc - Nhuận

Kính thưa Quý đồng viện ,

Nguyễn - văn- Phiên tự Péang

P. ăn trình bày của Tổng-Thơ-ký-đoàn chúng tôi đến

đây là chấm dứt .Nguyễn-văn- Phùng

Nguyễn- văn- Phước Xin cám ơn Quý vị
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O. CHŮ- TICH .

Kinh tưa Quý Công viên ,

Đến nay họ vẫn mỏi mắt trông chờ một số tiền nhỏ

hàng tháng của Chánh-phủ trợ-cấp đề đíp dồi cho qua

ngày tháng, nhưng vẫn bền biệt âm tín. Chúng tôi đã đến

Bộ Cựu Chiến binh để yêu cầu Bộ giải-quyết cấp cho những

người này , nhưng được Bộ trả lời rằng nỀứng hồ-sơ đã

thất lạc.

Về phần nhật-ký địa phương , trước hết chúng tôi kính

mời động viên Nguyễn-đức-Caug:

O, NGUYÊN-ĐỨC.CUNG. -0

Kính thưa ông Chủ -tch .

Chúng tôi nhận thấy nổi lần tới nơi đây đề can-thiệp ,

tìm tòi giúp đỡ cho cử- tri , cho đồng bào bất hạnh có thân

nhân là quân nhân tử trận , thì câu trả lời luôn luôn được

nêu ra như vậy mà không thấy Bộ Cựu Chiến-binh có giải

pháp cứu-vận tình-trạng thất lạc hồ - sơ .Kính thưa Quý đồng việc ,

Trong phần nhật -ký địa phương hôm nay, chúng tôi ,

Dân-biều Nguyễn - đức- Cung thuộc nhóm Quốc-gia , xin phép

mượn diển-dàn này để nói lên một vài nhận xét và cảm nghĩ

của chúng tôi đối với Bộ Cựu Chiến-binh , một Bộ mà thiết

tưởng những ai có cha , chồng, con , em hoặc thân- nhân bạn

bè phục-vụ trong quân- lực Việt - Nam Cộng-Hò 1 cúng đều

có ft nhiều liên hệ đến , hoặc vì có việc cần thiết mà phải

bước chân tới Bộ này .

Thật là đau xót khi chúng tôi phải tưởng-tượng đến

hình ảnh thân xác các chiến - gi trong quan -lực Việt-Nam

Cộng - Hòa đã ra mục dần dưới lòng đất cùng với niềm tiếc

thương vô biên của thân -nhân gia - đình tử- 3í , thi mà tới

giờ này thân -nhân của các chiến-đi đó vẫn chưa lành được

tiền tử tuất. Thử hỏi Bộ Cựu Chiến binh ngĩ gì về tinh

thầu làm việc lơ là , bất cần của nhân viên thuộc Bộ mình ?

Đó là điện thứ nhất.

Chúng tôi còn nhớ cách đây mấy tháng , cũng tại dễa

đàn này , đồnỹ viện cùng đơn vị chúng tôi là Dì 1 biểu Lý

trường- Tân đã nêu lên trước khoáng- đại Hạ -Nghị -Viện

tinh-thần tác - trách và phương- thức làm việc quá be-bối , cầu

thi của Bộ Cựu Chiến binh .

Điện thứ hai là cử chỉ khinh- miệt,nếu không nói là hỗn

láo của nhân viºn Bộ cựu Chiến - binh đối với hầu hết những

người có việc cần phải tới đây bồ - tác bồ-sơ hay xin các giấy

tờ cần-thiết .

Vì cách đây không lâu , đồ g viện Tôn - thất - Đông .

nguyên Chủ- tịch Ủy ban Cựu Chiến- binh Hạviện cũng đã

có lần tường-trình trước quý vị về thái -độ khinh miệt và coi

thường uy tín của cơ-quan Lập-pháp này của Tượng Phạm

văn -Đống. Tông- trưởng Bộ Cựu Chiăn- nh. Ông ta từ chối

không ra điều- trần trước Ủy-ban mặc dù đã có thư mời
chính -thức.

Chú g tôi đã có rất nhiều cơ hội chứng kiến cảnh la lối

om sòm của số nhân viên Bộ này trước các ông già , bà cả

nhà quê chất phác , dầu vấn khăn tang lần- ấn tới xin số

cấp-dương hoặc hỏi về các lồ-sơ liên-quan đến cái chẽ của

thân nhân họ.

Chúng tôi nhận thấy nhân-viên Bộ cựu Chiến-binh đã

không có nột thái - dộ lịch - sự tối- thiếu của con người với con

người, nghĩa là họ không thèm trả lời hoặc trả lời nhát gừng

mỗi khi được hỏi đến : Đó là cử chỉ thường thấy của một

số nhân-viên Bộ cựu Chiến binh đối với bất cứ ai có việc

cần phải tới đó ,

Kính thưa Quý vị ,

Ba vấn -đề Bộ Cựu Chiến-binh ra trước khoáng đại

Hạ-Nghị-Việu bố m nay, chúng tôi hy- 18 rằng những lời

nói tại diễn -dip này phải được tới tại những người có trách

nhiệm điều hành guồº máy Bộ Cựu Chiếu-binh, đặc-biệt là

Ong Tổug -tuởng Phạm- văn- Đống, nhằm mục-đích góp tay

xây-dựng bố lực làm việc chung , ngõ hầu đưa đến những

lợiệích thực-tế cho thân-nhân , bà con , gia-đình của những

chiếa-si đã hy-sinh tánh mạng vì đại-cuộc , vì đất nước , hoặc

dã nằm xuống trên mảnh đất quê hương này hoặc đã trở

thành tàn phế .

Chú g tôi cũng rất bắt mắn khi chứng kiến cảnh chờ

đợi , chầu chực của một số đông dồng-bào trồng có vẻ lam

lú , rách rưới , trước bàn giấy của một nữ nhân - viên , trol g khi

bà ta vẫn thản nhiên ngồi sơn móng tay hoặc tô lại vết son

trên môi , hoặc 5 , 7 nhân-viên xúm lại tán gái về phim “yêu ”

đang được chiếu tại các rạp ngoài phố , trong khi những

người có việc tới xin giấy tờ phải nối đuôi nhau chờ đợi

từ giờ này qua giờ khác với nỗi lo lắng, bứt-rứt hiện rõ

tiến nét mặt .

Thưa Quý vị .

Cách đây bốn ngày , chúng tôi có việc phải tới Bộ Cựu

Chiến binh để yêu cầu nơi đây giải - quyết một số hồsơ tồ

phụ và quả phụ tử sĩ của cử tri thuộc đơn- vị chúng tôi gởi

về xin carth ệp . Pái nói rằng chúng tôi vô cùng bắt món

trước thái độ làm việc quá sức cầu - thả , tác -trách , nếu không

nói là quá bô - bối của cơ- quan này:

Chúng tôi nghĩ rằng tình trạng bº bối này phản-ảnh rõ.

rệt chính sách 1 m việc bắt nhấn, bất - nghĩa của Tướng

Phạm-văn Đồng. Tổng -trưởng Bộ cựu Chiến- binh . Cho đến

giờ phút này , chúas tôi vẫn cò 1 nghe nói rằng Tướng Đông

đã dựa vào một thể-ực ở đằng sau nên không thèm ra trước

ủy-ban Cựu Chiến-binh để điều trấn .

Chúng tôi cũng được dự-luận cho hay Trớng Đống là

người của Mỹ nên ông ta có những hành-dộng chung bằng

con bọ xít ” , bất chấp trách-phiệm dều hành tại Bộ, phó

mặc cho đám nhân viên tha hồ tác phúc , tác oai với đồ g

bào các giới có việc cần tới đây.

Điều ghi nhận trước tiên của chúng tôi là Bộ Cựu

Chiến- binh đã dần thất lạc một cách rất thản nhiên hầu hết

các hồ sơ từ các tỉnh xa -xôi gởi về Bộ , trong đó có các tỉnh

như Quảng- Nam, Quảng- Tín , Quảng Ngãi v.v ..mà đường

đi rất khó -khăn. Có thể nói có những hồ sơ , giấy tờ của các

tô-phu, quả-phụ , tử- ký gởi về Bộ cách đây 4 , 5 năm mà Bộ

vẫn chưa nhận được hoặc không giải quyết.

Chúng tôi xin nói thẳng với ông Tông -Trưởng Phạm

văn -Đồng hằng ông là rgrời có trách nhiệm điều khiến mọi

hoạt động của Bộ cựu Chiến-binh , ông không thể giả điếc

2
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làm ngơ mãi trước những lời nguyền rủa , ấm ức của đồng

bào khi có việc phải chạy đến Bộ 6: 8 .

Mặc dù ông là người của ai đi nữa , thì trách nhiệm và

tinh-thần tự trọng tối thiểu buộc ông phải lưu ý đín thái độ

làm việc của thuộc cấp . Xin ông đừng đi cho những ai khi

bước chân tới Bộ cựu Chiến - bình dầu ngồi cùng đây là nơi

dung- du Ứng một số người thiếu hẳn khi -măng và tác- phong

mà ông là kẻ có tên trong đó

đây là do bọn lưu manh đi làm tiền , đe dọa các tư gia . Tôi

hỏi : Tại sao các nhân visa điện lực đi biên số điện xài mỗi

tháng tại mỗi tư gì đều có mặc sắc phục của Công ty Điện

lực , còn mấy cậu đi làm phân sự mà tôi khºng thay mặc tắc

phục gì hết vậy ? thì một thanh niên trả lời rằng chúng tôi

là sinh viên , chúng tôi xung phong là súp Công ty Điện lực,

cho nên chúng tôi không cần gì phải mặc các phụ : … .

Trân trọng kính chào ông Chủ tịch và Quý đồng viện .

Và tôi lại hỏi tiếp : Tớc khi cấp omoteur điện

người ta đã lập tờ khai gia cảnh rồi, tại Ao bây giờ mấy

cậu lại còn hỏi thêm về lượng bằng , về nghề nghiệp , về số

con cái của chủ nhà làm gì ? Tôi hỏi như vậy thì hai thanh

Biên độ khi ông trả lời được.Ô. NGUYỄN-BA.LƯƠNG –

Hôm nay, trong phần nhật ký địa"phương , chúng tôi

xin mượu diễn-Đàn này đề nêu lên một vấn - đề đã làm tôi

thắcºmắc từ trưa hôm qua .

Sau đó một thanh pin bảo rằng tôi làm mất thì giờ

của họ nhiều quá nên họ không thi trả lời đ - ợc , đồng thời

câu đố bên chéo thật nhanh rồi đi ra vì kêu cậu thứ hai

Vố bàn học hỏi tôi : Ong là ai mà ông dám hỏi tôi như vậy?

Tôi liền cho biệt tôi là Dân -bều. Cậu này biên chép xong

rồi nói thêm : ngày giờ của tôi là vàng bạc mà ông hỏi

tôi mất n'ưng 15 20 phút , tôi sẽ phúc trình với Công-ty

Dien - lyc » .

Kính thưa Quý vị .

Hôm qua , tôi có đn thăm một người bà con . Chủ nhà

đi vắng , chỉ còn người vợ và con ở nhà thôi . Bố ng nhiên có

lại thanh -niên bước vào nhà , vô ngực nói rằng họ là người

đại- diện của Công - ty Điện -lực đen để kiểm soát, khảo sát

điện năng, xem trong nhà này xài điện cách nào , ra sao .

Thưa Quý vị .

tv

Hai thanh niên này đưa một tờ giấy tầu dài bai trang

độ chừng ba , bốn chục câu hỏi trong đó có những câu hỏi

làm tôi thíchắc, chẳng hạn như : ông chủ nhà này làm nghề

gì , lương tháng được bao nhiêu , có mấy con .

Chúrg tôi muốn đặt vấn-đề với Bộ Công- chính và Công

ty Bện -lrc là Công ty Điện lực có chủ trương làm việc như

vậy hãy không ? Tại s30 lại hỏi chủ nhà làm nghề gì , lương

bồng được bao nhiêu ? có mấy con ? Tôi thấy việc đó gây

hoang ma 13 cho dân chúng rất nhiều .

Tôi tự hỏi không biết có nên cất vấn hai câu này hay

thống. Rồi tôi quyết - dinh hỏi vài câu thì lại thu nh -niên này

nối ắng : “ Chúng tôi đi có Sự - vụ -linh , nhưng đến lúc tôi

hỏi thì họ mới đưa Sự - vụ -linh ra .

Nếu quả tật Công-ty Bện-lic chủ trương như vậy .

tôi thiết tưởng không có ích lợi gì mà còn làm tổn thương

uy tín của chính quyền nữa . Ngay trong lúc này , lẽ ra chúng

ta nên gá : việc nhỏ mọn đó sang một bên lề lo việc đại sự

khác, nó g bỏng hơn.

Tôi nghĩ rằng việc làm này sẽ làm cho đồng bào trong

de-thành họang- mang mà không dám nói ra . Dân chúng sẽ

thắc mắc tại sao có những chuyện kỳ lạ vậy , nhất là thường

dân ở các xóm lao-dộng lại càng hoang mang hơn nữa . Người

ta không biết việc này thiệt hay là giả . và • tăng tụi ăn

cướp có thể làm Sự-vu-lệnh giả , đến nhà nào mà chúng phía

thấy không có đàn ông ở nhà mà chỉ có đàn bà con nít , khi

do chúng sẽ giựt đồ .

Khi tôi bước ra khỏi nhà người bà con , có cả chục

người ở trong xóm vây qƯanh tôi và nói rằng : “ Ông còn

hỏi họ được chứ chúng tôi kkông dám hỏi . Nếu chúng tôi

hỏi thì họ oán thù làm sao ? Họ trả thù làm sao ?

.

Vì những lý do trên , chúng tôi yêu cầu Bộ công chính

và Công-ty Điện- lrc nềa ra thông cáo để trấn an dư luận .

Nếu khô : 8 dân chúng sẽ thắc mắc mãi .

1

1

Xin cám ơn ông Chủ-tịch và Quý vị
1

1

(V6 tay)

Trước tình cảnh đó chúng tôi có buộc hai thanh-niên này

đưa giấy tờ ra thì chừng tôi thấy Sự-vu- lạnh có ghi số 363/

CTĐLVN/KH trong đó có ghi rằng : “ Chiếu nhu cầu công

vụ , nay cử ông Trần- văn -Trực, Trưởng tín C ... ” , ở phía

dưới có tên 5 , 6 người nữa , nói là sinh-viền Vạn-hạnh , đại

diện cho Công-ty Điện - lực di khảo sát điện năng tại các

phường , xóm để xem nhà nào có dùng điện , điện câu hay là

nhà có comoteur, và trong nhà có mấy bóng dèn v..v ... Sau

còn là họ hỏi ông chủ nhà này làm việc gì , tiền lương một

tháng ba o nhiêu , có bao nhiêu con

O. CHŮ- TICH.

1Đến đây , có 1ng tôi xin chấm dứt phần nhật ký địachúng

phương là sang phần nghi trình chính thức ngày hôm nay

là chung quyết theo lời yêu cầu phúc nghị của Thượng-nghi

viện , dự luật số 72 / 7 / H “ qui định việc bích ngừa lao và

ba bình : yết hầu , uốe vin và ho gà cho trẻ em ” .

Nhận thấy việc đó trái tai gai mắt nên tôi can thiệp thì

một cậu xưng tên là Hồ văn Nhơn , sinh viên , còn cậu kia

tôi chưa kịp hỏi vì cậu đó đã ra ngoài . Lúc bấy giờ tôi mới

nhìn lại Sư - vu -lạnh thấy đề ngày 12-12-1972 , ký thế Phó

Tổng Giám đốc Kế hoạch , ấn ký Nguyễa-tran- biến , Sự- vụ

lệnh có hiệu lựctừ ngày 14-12-72 dẻo ngày 19-12-72.

Chú g tôi kính mời ông Chủ tịch Ủy ban Y -tế và ủy

ban lên bàn thuyết -trình-đoàn .

Hôm nay, đưa vấn đề này ra , chúng tôi muốn biết sự

thật rằng đó là chủ trương của Điện lực Công ty hay chính

Xin mời ông Chủ-tịch Ủy ban

6. B. THÔNG (Chủ-tịch ủy-ban Y tế ).
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Hôm nay , ủy -tế chúng tôi xin được trình-bày cùng toàn

thể quý vị bản phúc- trình của ủy-ban liên quan tới phúc-nghị

của Thượng nghị -viện về dự-án - luật số 172/ 70/H “ quy-định

việc chích ngừa lao và ba bịnh : yết hầu , uốn ván và ho gà

cho trẻ em ” .

này không có chữ “ trẻ em và như vậy có nghĩa cho cả người

lớn . Ngoài ra , Thượnguyện thay câu “ tê liệt trẻ em bằng

câu tiềm nềm tủy viêm cấp tính :.

Ủy-ban chúng tôi nhận xét quan điểm của Thượng-viện
hợp lý và chấp thuận tu chính tiêu đề .

Chúng tôi xin nhường lời cho công viện thư -ký ủy-ban .

Cám ơn quý vị . 2.- Điều 1.

6. NGUYỄN-VĂN-BẢY ( Thuyết-trình- viên).
Thượng -viện sửa đổi sự ràng buộc về tuổi : ( dưới 12

tuồi bằng trong hạn tuồi ” .

Kính thưa Chủ- toa -doàn ,

Taen bệnh đậu mùa .
:

Kính thưa Quý vị dồng viện ,

- Bổ ghi chú ngoại ngữ.

Ủy-ban chúng tôi nhận xét những cửa đồi đó hợp lý .

Chúng tôi hân hạnh trình bày trước khoáng- đại hôm

nay bàn phúc - rình của ủy-ban Yếtế liên -quan tới phúc-nghị

của Thượng nghị-viện về dự-án- luật số 172/ 10/H “Quy-định

việc chủng ngừa các bệnh đậu mùa , lao , tiềm tủy viêm cấp

tính , bạch hầu , uốn ván và ho gà cho trẻ em , các bệnh dịch

và bệnh truyền nhiễm ” .

3.- Dieu 2 .

Được thêm vào, và quy định việc chủng ngừa bệnh dịch

và truyền nhiễm cho từng nhóm người-kể cả người lớn khi

có dịch .
Dự-án- luật số 72 / 70 / H đã được Hạ nghị -việu chung

quyết ngày 21 tháng 4 năm 1971 , Dự-án- luật này là một

trong 2 Dự-án-luật cùng một chủ-đề :
Ủy ban chúng tôi đồng ý ghi thêm điều 2 này.

Dự -án- uật số 169/ 70/ T do một số quý vị Nghị-si

đệ nạp về chủng thuốc giống ngừa bệnh .
4 , Điều 3 .

Chị sửa đổi cách hành văn .
Dự-án - luật số 172 /70/H do một số quý vị Dân-Điều

dị tập “ quy- định việc chích ngừa lao và ba bịnh yết hầu ,

uốn ván và ho gà cho các trẻ em ” . 5.- Dieu 4.

Hạ Nghi- viện tiền nhiệm đã dựa vào dự án luật thứ nh ?

và thảo luận và biểu quyết ,

Về điều này , ủy-ban chúng tôi không đồng ý với

Thượng-viện về 2 khoản sửa đổi :

Sự cần thiết và cấp bách của dự luật này được dựa trên

những yếu tố sau đây :

Thượng- viên đã thay đổi “ trưởng học ” thành “trường

Trung Tiếu - học . Chúng tôi nhận thấy đề trường-học bao

quát hơn vì có thể có những trường không theo hệ-thống

trung tiểu học, như những trường dành cho các em trí óc

chậm mở- mang , hoặc những trường dạy nghề.

1 ) Các luật lệ hiện hành về việc chủng ngừa lệnh (Du

số 10 ngày 16-5-1954 và Dụ số 59 ngy 25-10-1956) còn

thiếu sót vì chi quy định việc bắt buộc chúng ta các bệnh

đậu mùa và dịch tả mà thôi , còn đối với các bộ eh truyền

thiếa khác, sự bắt buộc tùy thuộc cơ quan liên hệ.

Trên nguyên- tắc , chúng tôi không đồng ý thay vy-baº

bằng • y -chứng ” , vì theo quan-điểm của chúng tôi , thì trên

lý tưởng, mỗi người phải có một y-bạ từ khi anh ta , ghi

rõ ngày tháng năm sinh , cồn nặng cũng như các bệnh dị

được chủng ngừa vấn.vần ... Trên thực-tế , việc này khó có

thể thực hiện được.

2) Nẵu có một số bệnh có thể làm bệnh nhân chết ngay ,

thì cũng có một sỏ bệnh khác làm hao mòn hoặc vô hiệu hóa

khả năng sản xuất hiện tại hoặc tương lai , tạm thời hoặc vinh

viên của con bọ h . Như vậy thiệt hại gây ra cho xã- hội

và quốc gia sẽ rất lớn về nhân lực cũos như tài lực .
Ngoài ra , Thượng-viện đã bỏ chứ “ miễn-phí ” , như thế

có nghĩa là đối với các bảo sanh tư , việc chủng ngừa không

miễn phí .3) Ngoài ra , đúng như phương châm “ngừa bệnh hơn

chữa bệnh việc điều trị bệnh tốn kém gấp bội phần việc

ngừa bệnh mà kết quả lại không tốt đẹp bằng. 6.- Dicu 5 .

Sang phần thảo luận về phúc nghị của Thượng Nghị

việu , ủy ban chúng tôi đã xét từng điều , và xin trình cùng

quý vị sau đây.

Ghi nó là việc chủng ngừa chỉ được thực hiện miễn

phí bởi các cơ-quan y- tế công- lập .

1.- Tiêu dề dự luật

Ủy-ban chúng tôi ghi nhận điều này cũng thực-tế, vì
nếu muốn các cơ - sở tư thực hiện công tác chủng ngừa miến

phí thì phải cung cấp thuốc miễn phí cho họ. Còn nếu họ

phải mua thuốc thì không thể chủng miễn phí được.Thượng- viện đã nới rộng phạm vi của dự luật . Ngoài

các thứ bệnh cần chủng ngừa cho trẻ em, thêm sự quy định

việc chủng lừa các bệnh dịch và bạn truyền nhiệm . Câu 7. Điều 6 và điều 7.
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Những thay đổi ở các điều này , ủy -Dan chú : g tôi ghi

nhận đều hợp- lý.

Đối với các bệnh khác ghi ở điều 1 và 2 , ngoài hai

bệnh vừa kẻ tiên , việc chủng ngừa bắt buộc vẽ được thực hiện

tùy theo khả năng ngân-sách , nhu cầu bảo vệ sức khoẻ và

do Bộ Ytế ấn-dinh .Đề kết luận, ủy-ban Y - ể Hạ-việc nhận thấy quan điểm

của Hạ-viện và Thượng -việp không có gì đối chọi về mặt

tổng quát trong bản dự-luật mày . Chậm nhất là ba ( 3) năm sau khi ban hành Luật này Bộ

Giáodục sẽ ban hành những văn kiện lập quy ấn định việc

thi hành điều 4 đoạn 2 của Luật này.Chúng tôi kính xin ông Chủ-tịch cho thảo-luận và

bieu-quyet .

Xin cám ơn ông Chủ-tich và Quý-vị đồng viện .

Điều 7.– Người nào vi phạm những điều trong Luật

này bay trong những văn kiện lập qui đề áp dụng Luật này .

ngoài sự trừng phạt bằng biện pháp hành chính sẽ bị phạt tiền

từ năm trăm (500) ) đếa ( 5.000) đồng bạ : ; trong trường

hợp tái phạm có thể bị phạt tù ba ( 3) ngày.

6. Bỏ.THỐNC (Chủ-tịch ủy-ban Y-tế .–

Điều 8.- Các thể lệ trái với luật này đều bị bãi bỏ.

Luật này sẽ đăng vào Công-báo Việt-nam Cộng hòa.

Về điều 4 , ủy ban chúng tôi không nói rõ tên bây giờ

chúng tôi xin xác-nhận là tuy chúng tôi bắt đầu g ý-kiến trên

nguyên-tắc , nhưng trên thực-tế , chúng tôi thấy cũng có thể

chấp-thuận được phúc-nghị của Thượng nghị-viện , Do đó,

chúng tôi không bác bỏ một điều nào trong bản phúc-nghị

của Thượng- viện , tức là chúng tôi đã chấp-thuận toàn bộ

bản phúc-nghị của Thượng- viện .

Ô. CHỦ - TỊCH. .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Sau đây, chúng tôi xin đọc bản văn tu -chính của Thượng

viện .
.

Thượng Nghị-việp yêu cầu Hạ Nghị- việu phúc nghị tại

tiêu đề cũng như tại các điều 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 và 7. Ủy-ban

Y - ể Hạ- ca dề-nghị khoáng-dại chấp-thuận toàn bộ quản

diềm của Tarợng Nghị-viện . Vậy, áp dụng điều 151 Nội- quy.

chúnẼ xin tôi đặt câu tỏi như sau dề khoáng-đại biểu quyết
BẢN VĂN TU CHÍNH THƯỢNG - VIỆN

Qui định chủng : gừa các bệnh « lậu mùa , lao, tiềm tủy

viêm cấp tính , bạch hầu , uốn ván và ho gà cho trẻ em , các

bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm” .

Quý đồng viện nào bác bỏ quan điểm của Thượng Nghị

việp , xin giơ tay .

Điều 1. - Các trẻ em , trong hạn tuổi phải được-

chủng ngừa các (bệnh đậu mùa ) , lao , tiềm tủy viêm cấp tính ,

bạch hầu , uốn ván và ho gà .
10 vị bác bỏ

Điều 2. Đối với những bệnh dịch và những bệnh

truyền nhiễm khác, việc chủng ngừa được thi hành bắt buộc

đối với các nhóm rgười , tùy theo tình hình bệnh dịch, có

thế giới hạn troi guột thời gian và trong một vùng .

Như vậy, chiểu điều 43 Hiếu - pháp, khoản 8 , quan điểm

của Thượng Nghị -viện được coi là chung quyết.

Chúg tôi xin cám ơn Quý đồng việp .
Điều 3.- Cha mẹ , người đỡ đầu hoặc người nuôi

dường phải chịu trách-nhiệm về việc cho con em mình chung

ngừa.

Điều 4.- Tất cả các nhà bảo sanh công và tự bắt

buộc phải chủng ngừa lao và dầu mùa cho trẻ sơ sinh ,

6. ĐÔ-THÔNG (Chủ-tịch Ủy-ban Y - 6). -

Ủyban y-tế chúag tôi xin chân thành cảm tạ quý - vi.

O. CHŮ-TICH.

Tất cả trường trung và tiểu học , công cũng như tư, có

bổn phận bắt buộc các học sinh phải được chủng ngừa các

bệnh này, cũng như xuất trình y chứng . Trước khi thâu nhận :

Chúng tôi xin thay mặt toàn thể quý đồng- viện cám ơn

ông Chủ- ;ch ủy-ban và tất cả quý vị trong ủy-ban và tất cả

quý vị trc ng ủy-ban đã có công nghiên-cứu bản phúc-trình

để giúp cho khoáng-dại chung-quyết xong dự-án-luật số 172/

70/H Bày hôm nay.
Điều 5. Việc chủng ngừa các bệnh đã được liệt kê

điều 1 và diều 2 đều được thực hiện miễn phí bởi các cơ

quan y tế công lập .
Kính thưa Quý đồng- viện ,

Điều 6.- Bộ Y - ể đảm nhiệm việc cung cấp miễn phí

thuốc chủng. y chứng theo mẫu duy nhất và ấn định các địa

điểm chích ngừa .

Trước khi bế mạc, chúng tôi trân-trọng kính mời quý

đồng việc ngày mai đến họp đông đủ vào lúc 9 giờ đề thảo

luận và bều-quyết ba du-luậ: số 3/ 7I /HP2 , 19 /12/ HP2

đúng như thư mời gởi đến quý dồng-việu .
Chậm nhất là hai ( 2 ) tăm sau khi ban hành Luật này Bộ

Y - ể sẽ ban hành nhữI 8 văn kiện lập quy ấn đị : 1 kế hoạch

chương trình thể thức và phươn & pháp chủng ngựa các bệnh

nói ở điều 1 và 2 đồng thời thực hiện việc cưỡng bách

chủng ngừa các bệnh đậu mùa và lao .

Đến đây, chúng tôi tuyên -bố bế mạc phiên họp.
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Bế-mạc : 10 giờ 40 CÔ. Dân- biều Nguyễn- ngọc- Bảy

Nguyễn-văn- Bảy

Nauyễn -văn - C
Tổng Thư ký ,

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chů -rich ,

NGUYỄN-BA-CÀN
Huỳnh-trung-Chính

Lý - quí- Chun :

Trần - cảnh- Chung

Huỳnh-ngọc-Diêu
BIÊN- BẢN Phiên -họp Hạ Nghị- Điện Số : 17 |72 | H2| BB

Ngày 19 tháng 12 năm 1972
Binh-xuan- Duoi

Tôn- thất - Đồng

Khai -mạc : 9 giờ 45'

Nguyền- ép - Đời

Chủ-tọa Phiên họp :

Nguyễn-long-Ciao

Ông NGUYỄN-BÁ-CẦN

Chủ -tich Ha Noi - ện.
Trần -ngọc- Giao

Lăn - Hàn

CHƯƠNG TRÌNH NGHI -SỰ :

Le-chi-Hiếu

Thảo-luận và điềurquyết :

Nguyên-Tu-Hiệu

1.- Dự- thảo luật số 3/ 7i /HP2 • phê chuẩn các

văn kiện do Họi-nghị Liên hiệp Bưu-chính Quốc-tả kỳ thứ 16

chấp thuận tại Tokyo ngày 14-11-1969) .

Nguyễn-công-Hoan

Phan -xuân - Huy

2) Dự-theo-luật số 19/ 72/HP2 Phê chuẩn thỏ , ước

giữa Chánh - phủ Cộng-Hòa Kampuchea và Chánh phủ Việt

up Cộng hòa về hoạt động hàng không giữa lãnh thổ vì bên

ngoài lãnh thổ của hai Quốc-gia ” .

Nguyễn-văn-Kim

Le-quang-Liên

Nguyễn-ngọc-Liên3.- Dự-thao-luật số 31 /72/HP2 • Phê chuẩn hai Hiệp

định thư tu chính tại điều khoản của thỏa ước tràng không

Dân-sự Quốc-tẻ . Hồ-kim-Long

Phan-văn-Lên

. CHỦ-TICH Ngô-văn-Luôn

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai mạc. Ві Dânbiểu Nguyễn -thi- Lý

Kính mời Tổng-tho-kỳ đoàn . 00. Nguyên-Mậu

Tr- đồ - Minh
Ô. NGUYỄN - PHƯỚC-QUANG (Bộ 1 Phó Tổng

Thơ- ký ).-

Vô-công-Minh

Kính thưa ông Chủ -tich ,
Châu-Nghét

Kính thưa Quý đồng-viện ,

Phạm-thành-Ngọc

Tần - dinh- NgọcChiếu điều 106 Nội quy Ha-nghi -viện , Tổng Thư ký

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân-điều chưa ký tên

vào bản danh sách hiện diện ngày hôm nay, 19- 2-1972 :: Nguyên-trọng-Nho

SỐ . Dịc-biều Nguyễn-tuấn- An5 Hồ-ngọt- Nhuận

Trần -văn-A. Trän -mink -Nhyt

Trương -Xuân - Bio Nguyên-kim- Phùng

!
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Kính thưa ông Chủ-tich.SỐ. Dân-biều Nguyễn văn-Paùng

Nguyễn-văn- Phước
Kính thưa Quý đồng viện .

Nguyễn-văn-Quí
Phần trình bày của Tổng Thơ-ký đoàn chúng tôi đi

dây chim dứt .
Phạm-văn- Răng

Lưu-quang- Song Xin cám ơn Quý vị .

Gip -a - Sáng
Ô. CHỦ TỊCH.–

Tần-văn-Sơn

Chúng tôi xin cám ơn Tồn Thơ-ký đoàn.

Son-Sy

Kính thưa Quý đồn; viện .
Sca- Thi

Nguyễa-tốt-Thinh Về plần nhật ký địa phương hôm nay khôn có đồng

việu nào sai tên , Chủ tọa đoàn chúng tôi xin đi thẳng vào

nghị trình chính thức ngày hôm nay.
Nguyên -hữu- Thời

V6.5ữu-Thu Hôm nay , chúng ta

và điều quyặt :

có ba dự thảo luật và thảo luận

Đặng-văn -Tiếp

Nguyễn-T6
1 ) Dự thảo luật số 3 / 7 / HP2 Phê chuẩn các văn kiện

về bưu chính do Hội-nghị Liên-hiệp Bưu chính Quốc tế tỷ

thứ 16 chấp thuận và ký kết tại Tokyo ngày 14 -F1-1969).Toupel-Ton

L2- tan-Trạng

Vô-long-Triều

2 ) Da thảo luậ : số 19/ 12/HP2 Phê chuẩa Thỏa ướt

giữa Chính phủ Cộng hòa Kampuchea và Chính-phủ Việt

nam Cộng -hòa về hoạt động hàng không giữa lãnh thổ và

bên ngoài lãnh thổ của hi Quốc- gia .

Trần-đức-Trong

Hồ - đức-Trung
3) Dự thảo Luật tổ 31 / 12/HP2 • Phe chuẩn đại Hiệp

định thư tu -chính tại điều khoản của thoả ước Hàn không

Dân-sự Quốc -tế .
Đèo-văn -Thé

Kính thưa Quý dồn viện .
Nguyếu - Phước Vig-Tùng

Nhữ-văn-Úy Theo thứ tự, chúng tôi đề nghị khoáng dại thảo luận

và biểu quyết trước dự thảo luận số 3 |7i /HP) • Phê chuẩn

các văn kiện do Hội-nghị Liên- hiệp Bưu-chính Quốc-tế kỷ

thứ 16 clip thuận tại Tokyo ngày 14-11-1969 ) .
Tông -Cộng có 93 Dán-Điều hiện diện ngày 5m nay.

Kính thưa ông Chủ- tich.
Chúc tôi xin trao lời cho ủy ban .

1

Kính thưa Quý vị động viện . 1

O. 1 GUYEN-VĂN-THUẬN ( Phó Chủ-tịch Ủy ban

Ngopi giaul.Sau đây , Tổng-tho-ký-đoàn chúng tôi xin thông qua

chương trình phiên họp khoáng đại ngày hôm nay :

Thựa Spg Chủ-tich .

1 ) Nhật-tụ địa phươn %.

Thư . Quý vị .

2) Thảo- tậa và biểu quyết :

1 ) Dự-luậ số 3 / 7 / HP2 • Phê chầa các văn kiện do

Hội-nghị Liên-fiệp Bưu-chính Quốc-tế kỷ thứ 16 chấp thuận

tai Tokyo ogày 14-11-1969.

Chúc , tôi xin phép trình trước quý động viên bản phát2

trình của ", ban Ngoại giao chúng tôi về dự luật phê chuẩn

tứu văn lộn về Bưu chính do Hội nghị Liên hiệp Bưu chính

Quốc tế kỷ thứ 16 chấp thuận và ký kết tại Tokyo ngày

14.11.1969.
2) Dự -thi - luật số 19/ 72/HP2 • Plue-chuần Thỏa-ước

giữa Chính- phủ Cộng-Hòa Kampuchea ra Chính phủ Việt

Nam Cộng-hòa về hoạt - động hàng không giữa liệu thô và

bên ngoài lãnh thổ của hai quốc gia ” .

Thư ông Chủ-tịch ,

Thưa Quý đồng viện ,

3 ) Dự-thao -luật số 31 / 72/HP2 < Phê chuẩn đại Hiệp

định thư tu chính hai điều khoản của thỏa ước Hàng không

Dân-sự Quốc-tế.

Ngày 12-11-1971 , Tổng-Thống Việt-nam Cộng-Hòa đã

gởi sang Hạ nghị-viện đề thuộc thẩm quyền thảo-luận và
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bieu- quyết của Quốc-hội dự thảo Luật số 3/ 7 + /HP2 pha

chuẩn sâu văn-kiện về Bru-chính do Hội -nghi Liên hiệp

Bru - chính Quốc-tế kỷ thứ 16 chấp thuận và ký kết tại Tokyo

ngày 14-1-1969.

chúng tôi xin trao lời cho Ủy-ban đề Ủy-bag trình đọc bản

văn dự -luật số 3/ 71 /HP2 hầu khoáng-đại biàu -quyt chấp

thuậa trên nguyên- Lắc ,

6. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết trình viên ).–

Sau khi thảo-luân , -bap Ngoại -giao Hạ nghi-việp nhận

thấy : Dy -thảo Luật hợp -lệ về phươngdiện hình thức. về

phương diện nội dung. Dy -thảo Luật đề nghị Quốc-hội phe

chuẩn 6 văn kiện về Bru-chính gồm có :

Chúng tôi xin trình đọc bản văn Dự-theo-luật sốthảo

3/7I /HP2 phe-chuầu sáu văn-kiện về Bưu -chính do Hội

nghị Liên - hiệp Bru -chính Quốc- tế kỷ thứ 16 chấp-thuận

tại Tokyo ngày 14-11-1969 đề kính mong quý vị chíp-thuận

trên nguyên tắc.Văn- tên thứ - Hiên-nghị thu phụ cho Hiến Chương1 .

của Liên Hiệp Bưu-chính Quốc-tế ( Protocole additionnel 1

la Constiturion de l'Union Postale Universelle) dự- liệu việc

thiet-lập các liên - hiệp bưu chính hạn chế giữa các Quốc-gia

hội -viên , điều kiện gia nhập, kinh-phí và sự đó 8 góp , các

cơ - quan của Liên -hiệp Bưu-chính Quốc-tế v.v ....

Chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng-Hòa ngày 01 tháng

04 năm 1967 ;

Sau khi Quốc-hội đã thảo-luận và biểu-quyết ;

Văn- kiến thứ 2.- Điều lệ tổng quát của Liên hiệp

Buu-chinh Quốc- (Rézlement général de l'Union Postale

Universelle) dữ liệu các thể thức điều hành của các cơ quan

của Liên hiệp phân hạng hội - viên....

Tông - Thống Việt-nam Cộng- Hòa

ban hành Luật số ngày tháng năm phe-chuần

các văn - kiện do Hội -nghị Liên-hiệp Buru -chính Quốctế kỷ

thứ 16 hấp -thuận ngày 14 tháng 11 năm 1969 tại Tokyo

nguyễn-văn như sau :

Văn-Kiên thứ 3 , -Hiệp-đinh Bưu-chính Quốc-tế ( Conve

nion nostale Universelle) dự liệu nguyên tắc tự-do thông

qua , buộc các cơ quan bru - điện phương tiện nhanh nhất để

tải những bức thư , bru - kiện ... ấn-định tiền tệ đồ tính cước

phí , tem thư, ấn chi , các trường hợp được miễn phí , cấm

chi sự kiem -soát Quan -thuế .

Điều thứ nhất.– Nay phê chuẩn các văn-kiện sau đây

đã được chấp-nhận trong kỳ Hội-nghị Liên -hiệp Bưu-chính

Quốc-tế thứ 16 họp tại Tokyo từ 1-10 đến 14.11.1969

( trên nguyên bồn bằng Pháp-văn ) :

Văn kiện thứ 4 – Thuận vớc và tư và hộp có khaº. về

Rib ( Arrangement concernant lettres et les boires ave : valeu

declarée ). Tôi-dung tương tự như trên , nhưng quy địn cho

việc trao đổi thư tử và các hộp đựng đồ trang sức .

1 .-- Protocole additionnel à la constitution de l'Union

Postale universelle ; (Hiệp -nghị thư phụ cho Hiến - chương

của Liên hiệp Bưu -chính Quốc-tế ) .

2 .-- Règlement général de l'Union postale universelle ;

(Điều lệ tổng-quá của Liên-hiệp Bru-chính Quốc-tế ) .

Văn k n thứ 5 , - Thuận ước về bưu -kiện ( Arrange

ment concernant les colis postaux) quy-dinh sự kao dồi giớa

những quốc gia kết-ước các bưu-kiện , trọng- 1 :ợng, kích

thước ..

3.- Convention postale universelle ; Hiệp - định thư Buru

chính Quốc-tế ) .

4.- Arrangement Concernant les lettres et les boites

avec valeur declarée ; Thuận-iớc về thư và hộp có khai giá)
Văn -kiện thứ 6.- Thuận vớc về phân -khoản và chi

phiêu lứ-banh Concernant les mandats de poste et les bons

( Arrangement postaux de voyage) dy-lieu rå g ve pgân

khoản , có thì gửi bưu phiếu hay điện -phiễu không qua hai

ngàn quân vàng . Riêng về chi- phiêu lưuhành , không áp dụng

Việt-Nam.

5.- Arrangement concernant les colis postaux ; (Thuận

vớc và bưu- kiện )

Thưa Quý Công việc ,

6. -- Arrangement concernant les mandats de poste et les

bon postaux de voyage ; (Thuận-ước về ngân -khoản và chi

phiếu lt -hành).

Nhận thấy nội -dung các văn-kiện đính kèm 2 bình-thức

của Dự-thao - luật không có gì đáng bàn cải, ( y -ban chúng

tôi , chiếu các điều 174 và kẻ tiếp Nội-quy Ha-Nghi - Viện,

xin khoáng- đại chap-thuận Dự thảo Luật số 3/ 1 /HP2 phe

chuẩn 6 và tri kiện Bưu -chính thường dấu .

Điều thứ hai.- Các văn-kiện này sẽ được thi-hanh

như Luật Quốc-gia .

Luật này được đăng vào Công-báo Việt-nam Cộng-hòa .

Ô, CHỦ- TICHKính chào Ong Chủ tịch và quý đồng việt .

6. CHỦ.TỊCH. - Quý đồng viên nào chấp thuận trên nguyên-tắc bản văn

dự-uật số 3 / 11 / HP2, xin giơ tay :

Kính thưa Quý đồng viện .

Sau phần phúc-trình của Ủy-ban là phần thảo-luận

tông"quát. Chúng tôi kính mời quý đồng-viện 5 lo có ý kiến

lên diễn-dn.

15

63 vị chấp-thuận

Nếu không đồng viện nào còn có ý kiến trái ngược,
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Như vậy , dự -luật số 3 /7i/ HP đã được khoáng- đại

chap-thuận trên nguyên tắc .

điều 2. Quy động viên nào chấp thuận thông qua điều 2

gia tiơ ta .

Bây giờ , chúng tôi xin mời Thuyết-trình-viên đọc từng

điều khoản đề khoáng-đại biểu quyết .

56 vị chấp thuận

b. PHAN-DUY-TUỆ ( Thuyết-trình - viên ). –

Như vậy điều 2 được khoáng đại chấp thuận thông qua .

Điều thứ nhất – Nay phê chuẩn các văn kiện nu dây. sau

đã được chấp-nhận trong kỳ Hội -nghị Liên-hiệp Bưu -chính

Quốc-tế thứ 6 họp tại Tokyo từ 1-10 đến 14-11-1969

(trên nguyên bốn bằng Pháp- vă0) : Bây , giờ , chúng tôi xin Thuyt-trinh - viên đọc toàn bộ

bản-văn đề khoáng đại chung quyết .

1 ) Protocole additionnel à la constitution de l ' Union

postale Universelle : (Hiệp-nghi-thư phụ cho Hiến -chương của

Liên hiệp Bru - chính Quốc-tế).

6. PHẠM- DUY-TUỆ ( Thuyết- trình - viên).

2) Rezlement général de l ' Union postale universelle :

(Điều-lê tông"quát của Liên hiệp Bưu -chính Quốc-tế) .

Luật số Bgày

phê- huấn các văn-kiện do Hội-nghị Liêu-hiệp Bru

chính Quốc-tế kỷ thứ 16 chấp thuận tại Tokyo năm 1969

3) Con, vention posale universelle ; (Hiệp-định Bru

chính Quốc-tế ).
Chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng -Hòa ngày 01 thá:

04 năm 1967.

4) Arrangement concernant les lettres et les botes avec

valeur declaree ; ( Thuận - ớc về thư vì hộp có khai giá).
Sau khi Quốc- đội đã thảo-tuận và biểu - quyết ;

5) Arrangement concernant les colis postaux ; ( Thuận

vớc về bưu- kiện ).

Tông-Thống Việt-Nam Cộng- Hòa

ban-hành Luật số ngày tháng băm

phe-chuẩn các văn-kiện do Hội-nghị Liên -hiệp Bưu-chính

Quốc-tế kỷ thứ 16 chap-thuận ngày 14 tháng 11 năm 1969

tại Tokyo nguyên- văn như sau :
6) Arrangement concernant les mandats de poste et les

bon postaux de voyage; ( Thuận -vớc về ngôn-khoản và chịu

phiếu lữhành).

Kính mong quý vị biểu quyết thông qua .

Điều thứ nhất.- Nay phe-chuần các văn kiện nu dây

đã được chấp- phận trong kỳ Hội -nghị Liên-Điệp Bru -chính

Quốc-tế thứ 16 họp tại Tokyo từ 1-10 đến 14-11-1969

trên nguy : 1 bồi bằng Pháp-văn) .O. CHŮ - TICH

1 ) Protocole additionnel à la constitution de l'Union

postale un verselle ; ( Hiệo aghi thu phu cho Hié schuong

của Liên liệp Bru chính Quốc tế) .

Quý vị nào có ý kiến về điều 1 , chống tội kính mời

lên diễn đàn .

Nếu không , chúng tôi đề nghị khoáng - đại biểu quyết

thông qua .

Quý đồng-viện nào cấp-thuận thông qua điều I , xin

gio ray .

2) Règlement général de l'Union postale universelle ;

( Điều lệ tổng quát của Liên-hiệp Bưu-chính Quốc-tế).

3) Convention postale universelle : (Hiệp định Bru -chính

Quốc-të),

59 v chấp thuận

4) Arrangemeal concernant les lettres et les boites arec

valeur deciarée ; Thuận vớc về thư và hộp có khai giá)

Như vậy điều l được khoáng đại chấp thuận thông qua , 5) Arrangement concernant les colis postaux ; (Thuận

vớc về biru kiện) .

Chúng tôi kính mời Thuyết-trinh-vien .

6. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trinh-viên).–

6) Arrangement concernant les mandats de poste et les

bone to staux de voyage ; Thuận ước về ngân khoản và chi

Phiếu lữ hành ) .

:Điều thứ hai : Các vănkiện này sẽ được thi hành như

Luật Quốc-gia . Điều thứ hai.- Các văn kiện này sẽ được thi hành

như Luật Quốc-gia .

Luật này được đăng vào Công-báo Việt-Nam Cộng hòa .

Kính mong quý đồng-viện biểu quy , thông qua .

Ô, CHỦ-TỊCH.–

Luật này được đăng vào Công-Báo Việt - nam Cộng hòa.

0.Ô -CHỦ TỊCH.

Quý đồng viện nào chấp thuận chung quyết dự luật

3 /7l/ HP , xin giơ tay .Chúng tôi đề nghị quý đồat - viện biểu quyết thông qu:
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56 vị chấp thuận

Thành - phần Tòa-án trọng tài được ấn-định công bằng,

đề bảoảm tính-cách vô tư của pháp-quyết , và ngay cả ván .

dề chi -đa , Chủ tịch Tòa-án trọ g -tài này nếu gặp khó khăn

trở ngại , cũng được giải -quyết tối -hậu do Hội -đồng tổ chức

hàng -không dn-sự quốc-tế , dược thiết-lập theo thỏarước-

Chicago năm 1944.

Thưa Quý đồng” viện .

Khoáng đại vừa chung quyết xong dự luật số 3/11 /HP2 .

Sau hết , vì tầm quan-trọng của thỏa ướt, Ủy-ban

Ngoại -Riao trần -trọng lưu ý Ha- Nghị - Viện rằng thỏa-ước ký

kết ngày 10.3.1972 dề ban cho hai Quốc-gia tất cả năm

thứ quyền tự do sử dụng không gian , theo lộ trình được

ấu danh trong bản qui định ,
Bây giờ , chúng tôi xin đề nghị khoáng đại thảo luận

1 và biểu quyết tiếp dự luật số 19/ 72/ HP2 • Phê-cauầ1 Thỏa

ước giữa Chánh-phủ Cộng hòa Kanpuchea và Chính-phủ

Việt-nam Cộng hòa về hoạt động hàng không giữa lãnh thổ

và bên ngoài lãnh thổ của hai Quốc-gia ” .

Chúng tôi kính mời Thuyết -trình-đoàn .

2) Về phương diện tình lý , tiếp theo những thỏa ước

Việt-Nam Khme : về chế độ bền cương . phát triển du lịch ,

lộ vận , bưu chính viễn thông , và lưu thông trên sông Cửu

Long . Tay mở rộng không gian Việt Nam Cộng Hòa cho

Quốc gia lâm bồng Khme : là thở m một hành cổ siết chặt

tình giao hữu giữa hai quốc gia cùng tha thiết với tự do ,

và cùng chia sẻ một quan niệm nhân sinh giữa hai dòng

thác tư tưởng đang tranh dành thể giới .

!

BA TRƯƠNG.THỊ - BÍ CH.DIỆP ( Chủ tịch ủy-ban
Ngoại -giao) .

Kính thưa ông Chủ - tics .

Kính thưa Quý đồ ng viện ,

Hơn nữa , về phươn - diện kinh-tế Việt Nam Cộng- Hòa

và Khmer đã cùg nhau ký các thỏa ước xuyên qua thỏa

ước về tương - trợ bài từ 8 8 -lật quas-thuế . Mối quan-bộ

ngoại -giao giữa Việt- Nam Cộng-Hòa và Kampuchea sẽ được

chính thức hóa bằng sách nh số 228/ TT /SL ngày 20-4-72

thiết lập tại Battambang một Tòa Tổng Lãnh-sự Việt-Nam

Ủy ban Ngo -giao hôm nay đượ : hân hạnh trình bày

trước khoáng đại Dự thảo Luật số 19/12/ HP2 Pn chuẩn

thỏa hiệp tương quan đóa hoạt động hàng không giữa lãnh

thổ và ngoài lãnh thổ của Cộng-hòa Kampuchea và Việt-nam

Cộng hòa . Do đó , sự hợp tác trên lãnh -vực hàng -không giữa hai

quốc-gia trở nên cần thiết vì mang ý nghĩa , sự hợp tác của

quốc-gia cùng trong giới - tuyến , chống Cộng-sản xâm-lăng .
Thỏa-rớc này đã đượ : ký kết tại Saigon ngày

13-3-1972 giữa Ong Kounwick, Quốc -vụ - Khanh đặc-trách

Agoai-giao đại-diện Chính-phủ Cộng hòa Kampuchea và Ông

Trầa - văn-Lắa , Ngoại -trưởng , đại -diệu Chính-phủ Việt- Nam

Cộng- Hòa ,

Chiếu điều 59 Hiếu-pháp , Tổng thống đã chuyền bản

thỏa -rớc đến Ong Chủ tịch Hạ- Ngh - Việu, đề thuộc thành

quyền Quốc-Hội .

Chiếu điều 174 Nội-qui Ha - Nghị-Viện , Ủy ban chúng

tôi đã triệu tập phiên họp dề cứu xét và thảo - huậa thỏahước

trên.

Vì các lý do đã trình bày , chiếu điều 39 Hiến-pháp

Việt-nam Cộng - hòa , chiếu điều 76 , 177 , 178 Nội - qui Hạ-

Nghị-viện , ủy ban Ngoại giao chúng tôi kính đề nghị Viện

chấp thuận toàn bịu văn Dự thảo Luật số 19/ 72/HP2 , phê.

chuẩa thỏa ước giữa Chánh-phủ Cộng-hòa Kampuchea và Chánh

phủ Việt-Nam Cộng hòa về hoạt động hàng không giữa lãnh

thô và bên ngoài lãnh thổ của hai quốc-gia .

Trân trọng cám ơn ông Chủ tịch và quý đồng viện .

O. CHŮ- TICH.

Thỏa-ước được xét trên hai phương- diện . Phương

diện nội-dung và phương-diện tình lý . Kính thưa Quý Đồng- viện ,

Trước hết, chúng tôi xin trình bày sơ lược về nội

dung thỏa-vớc :

Sau phần phúc trình của ủy ban là phần thảo luận

tong-quár ,

Chúng tôi kính mời quý động việc nào có ý kiến lên

dến din .

1 ) Về phương diện Bội-ding, thỏa ước Việt-Khmer

ngày 10-3-1972 gồm 19 0ều khoản , đính kèm thêm một

phụ bản, nằm trong khuôn -khồ thỏarước hàng - không dân-sự

quốc-tế Chicago ngày 7-12-1944, mà hai Quốc-gia Khmer

và Việt -Nam Cộng-Hòa đã gia nhập .

Nệu không đồng viện nào có ý kiến . chúng tôi đề nghị

ki oáng đạt chấp thuận trên nguyên tắc bản văn dự thảo Luật

so 19/ 12 /HP2.

Do đó , quyềa-lợi của đôi bºn cũng như trách vų ho

tương đã được qui-dah bình- dả 3 và công -big, theo sự

chi hướng của thỏarước quốc -tế .
Chúng tôi kính mời Thuyết trình viên lên trình đọc bản

văn và khoáng đại biểu quyết .

O. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình-viên).

Bà bảo - đảm tính -cách bình đẳng và công bằng giữa hai

Quốc-gia , một Tòaán trọng tài cũng được thành lập dề

phát -định về mọi sự tranh chấp liên -quan tới việc thi hành

thỏa hiệp, sau khi phương thức ngoa -giao đã được vận

dụng vô- hiệu ,

Chúng tôi xin trình đọc suyên văn bia dự thảo Luật

số 19 /72 / HP2 đề kính mong quý vị chấp thuận trên nguyên tắc :

3
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Dự thảo luật tố 19/72/HP2 Quy động viên nào chấp thuập thông qua điện I , xin

gio ray .

Phe-chuẩn thỏahước giữa Chín -phủ Cộng hòa Kampuchea

và Chánh-phủ Việt-nam Cộng-hòa về hoạt động hàng không

giữa lãnh thổ và bên ngoài lãnh thổ của hai quốc gia .

56 vị chấp thuận

Chiếu Hiền-pháp Việt-nam Cộng-Hòa ngày 01 tháng 04

năm 1967 ;

Sau khi Quốc hội đã thảo-luận và biểu quyết . Như vậy điều ! đã được khoáng đạt chấp thuận

thông qna .

Tổng-Thống Việt Nam Cộng Hòa

Chúng tôi xin Thuyết trình viên tiếp tục .

O. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình-viên).–

Ban hành luật tố .. ngày ... tháng ... năm

phê chuẩn thỏa ước giữa Chánh-phủ Cộng-hòa Kampu

chee và Chánh-phủ Việt-nam Cộng-hòa về hoạt động hàng

không giữa lãnh thổ và bên ngoài lãnh-thổ của hai quốc gia

nguyen- văn như sau :

Chúng tôi xin sang diều 2 .

Điều 2.- Thỏa ước này sẽ được thi hành như luật

pháp Quốc-gia .
Điều 1. Nay phe-chuần thỏa ướ: giữa Chánh-phủ

Cộng-hòa Kampuchea và Chánh- phủ Việt -nam Cộng hòa về

hoạt động hàng không giữa lãnh thổ và bên ngoài là h thì

của hai quốc-gia , ký kết ngày 10 tạáng 3 năm 1972 tại Saigon

(bản văn bằng pháp ngữ phụ đính dưới đây) .

Luật bầy sẽ được đóng vào Công-báo Việt -nam Cộng

boa ,

O. CHŮ-TICH.
Điều 2.- Thỏa ước này đã được thi hành như luật

pháp quốc gia .
Chúng tôi đề nghị khoáng đại biểu quyết điều 2.

Luật này sẽ được đăng vào Công báo Việt-nam Cộng

hoa.
Quý đồng viện nào chấp thuận điều 2, xin giơ tay.

Ố, CHỦ-TICH

56 vị chip-thuận

Quý đồng việp nào chấp thuận trên nguyên-tắc bản văn

dự luật số 19/ 72/ HP2, xin giơ tay .

Như vậy, điều 2 đã được khoáng đạt chấp thuận

thốnỹ qua .

59 vị chấp thuận

båsBây giờ , chúng tôi xin Thuyết trình viên dọc trọa

văn đề chung quyết .

Như vậy, dự luật 19/ 12/HP2 đi được khoáng đại

chấp thuận tiện nguyện-tắc .

O. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình- Viên ).

Chúng tôi kính mời Thuyết-trình viên trình đọc từng

điều khoản một.

Chúng tôi xin trình đọc toàn bộ bản văn đề kính mong

quý vị chung quyết .

O. PHẠM-DUY-TUỆ ( Thuyết trình- viên).

Luật số ngày ngày thống nám

phº - chuần Thỏa-rớt giữa Chánh-phủ Cộng

hòa Kampuchia và Chánh-phủ Việt-nam Cộng

hòa về hoạt động hàng -không giữa lãnh-thô

bên ngoài lãnh -thổ của hai quốc-gia .

Chúng tôi xin đọc điều 1 .

18

Điều 1.– Nay phê chuẩn Thỏa ước giữa Chánh -phủ

Cộng -Hòa Kampuchea và Chánh-phủ Việt-nam Cộng-hòa về

hoạt động hàng không giữa lãnh thổ và bên ngoài lãnh thổ

của Sai Quốc-gia , ký kết ngày 10-3-1972 tại Saigon (bản

văn bằng pháp ngữ phụ đính dước đây) .

Chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng-hòa ngày 01 tháng 4

năm 1967 ;

Sau khi Quốc- ội đã thao - luận và biểu "quyết,

Tông -Thống Việt-Nam Cộng-Hòa
1

O. CHŮ -TICH.

Chúng tôi đề nghị khoáng đại biểu quyết thông qua

dieu 1 .

ban- hàph Luật số ngày tháng păm

phº-chuầa Thỏa- ớc giữa Chánh-phủ Cộng-Hòa Kampuchia
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Chánh-phủ Việt-Nam Cộng-Lò về hoạt động hàng-không

ta lãnh thổ và bên ngoài lãnh thổ của hai Quốc-gia , nguyên

1 như sau :

Thỏa ước Hồ ng không Dân-sự Quốc-tế ( Organization

de l'Aviation Civile Internationale ) được ký kết tại Chicago

ngày 17.12.1944 và Việt-nam Cộng-Hòa đã tuyên bố gia

nhập ngày 18.11.1954 .

Điều 1. Nay phê chuẩn Thỏarước giữa Chánh-phủ

nó hòa Kampuchia và Chánh-phủ Việt- nam Cộng- hòa về

t- động hàng-không giữa lãnh-thồ và bên ngoài là ph-thổ

| lai Quốc- gia , ký kết ngày 10 tháng 3 năm 1972 tại

igon ( bản văn bằng Pháp-ngữ thụ dinh dưới đây).

Năm 1961 , Đại Hội-đồng Hàng-không Dân-sự Quốc

tế đã biểu quyết chấp thuận Hiệp-dynh thư Montréal kỷ

ngày 21-6-1961 tu chính điều 50 khoản 3 của thỏa ước đề

gia tăng số hội viên của Hội-đồng từ 21 lên 27 Quốc- gia.

Điều 2.- TEỏa-ước này sẽ được thi -hành như Luật

Quốc-gi .
Với tư cách là hội viên , Việt-nam Cộng-Hòa đã phe

chuần Hiệp-định thư trên qua Sắc lệnh số 43 -NG ngày

15-3-1962 .
Luật này sẽ được đăng vào Công-báo Việt-nam Cộng

O. CHŮ - TICH.

Năm 1971 Đại Hội -đồng của tổ chức chấp thuận

Hiệp -định thư New-York mà nội dung lại một lần nữa , xin

tu chỉnh để gia tăng số Quốc-gia hội viên từ 27 lên 30.

Quý đồng việc nào chấp thuận cf ung - quyết dự luật số

1724HP2, xin giơ tay.

63 vị chấp thuận

2 ) Hiệp định thư Vient e được biểu quyết chấp thuận

bởi đại hội đồng tổ chức Hàng- không Dân-sự Quốc-tế , phiên

họp thứ 18 tại Vienne ngày 5 7.1971 , tu chỉnh điều 56 của

thỏa ước Hày g -không Dân-sự Quốc-tế , nhằm gia tăng số

hội viên của Ủy-ban Khôug-vận ( Commission de Navigation

Ảerienne ) của tổ chức từ mười hai ( 12 ) len mười lăm

( 15 ) quốc gia.

Như vậy , Dự- luật này đã được chung quyết .

Chúng tôi xin cám ơn quý đồng việt ,

Lý- do gia tăng số quốc-gia hội -viên của Hội- dồn và

Ủy bay không-vận của Tổ chức Hàng-không Quốc-tế là mở

rộng sự tham-gia và đóng góp của nhiều quốc-gia hợp vào

các cơ quan của tổ chức để đáp ứng với sự phát-triền của

lý-nghệ Hàng-không trên thế-giới .

Kính thưa Quý đồng viện ,

Chúng ta vừa chung quyết xong dự luật số 19/72/HP2

để chuẩn Thỏaước giữa Chánh- phủ Cộng-hòa Kampuchia

+ Chánh -phủ Việt-nam Cộng-hòa về hoạt-động hàng không

ta lãnh-thô và bên ngoài lãnh thổ của hai quốc gia,

Việc mở rộng thành phần này là nguyện-vọng của tất

cả các quốc-gia mới mở ai g còn trên đà phát-tiền, trong

số đó có Việt-nam Cộng-Hòa ,

Bây giờ , chúng ta tiếp tục thảo luận và biểu- quyết dự

t số 31 /72/HP2 “ phê-chuan bai biện-định thư tu chính

i điều khoản của Thỏa ước hàng không Dân-sự Quốc tế .

Chúng tôi kính mời ủy Ban .

b. PHẠM-ANH (Thuyết trình viên).

Việc phe-chuẩa các hiệp-dinh-thư này sẽ giúp Việt

nam Cộ68-hòa tham-gia tích -cực hơn về koạt động của cộng

đồng quốc-tế , nâng cao uy-lin fgoại giao cho xứ-sở và đóng

góp vào sự thành-Cồng của Tổ-chức Hàng- không Quốc-tế

một tổ -chức thế-giới rất cổ uy-tín quétụ trên 120 quốc-gia

hội-viên .

Thưu ông Chủ tịch , Chiếu điều trị và các điều kế tiếp Nội- qui Hạ-nghi

viện , ủy - bap rgoại-giao chúna tôi trân trọng kính xin khoáng

đại chấp thuận trên nguyên tắc dự-thảo Luật số 31 /72/HP2

phe-chuẩn hiệp - định -thư New York ngày 12/3/1971 và Hiệp

nh-thư Viette Igày 7/7/1971 của tổ chức Hàng không

Dân- sự Quốc-tế .

Thưa Quý đồng viện ,

Ngày 7 tháng 10 năm 1972, Tòag thốt g Việt nam Cộng

» đã chuyển sat g Hạ nghị việp , de thuộc thẩm quyền thảo

ận và biểu quyết của Quốc hội , dự thảo luận số 31 / 12 /HP2

Để chuẩn bị hiệp định thư tu chính tại điều khoản của

hỏa ước Hàng không Dân sự Quốc tế :

Về hình thức, Dự thảo luật không có gì dị nghị .

Về nội dung. dự luật xin phê chuẩn việc tu chính hai

ều khoản liên quan đến 2 văn kiện sau :

Trân-trọng kính chào ông Chủ- tịch và quy động viên .

6. CHỦ.TỊCH .=

Kính thưa quý công việc , sau phần phác-trình của ủy:

ban là phần thảo- luận tổng quát .

Cúng tôi kính mời quý đồng việc nào có ý kiến lên

diễn đàn .

1 ) Hiệp định thư New-York được Đại hội đồng tồ

Tức Hày g-không Dân- sự Quốc- tế , chấp thuận trong phiên

pp bất thường tại New York ngày 12.3.1971 , tu chính

lều 50 khoản 4 của thỏa ước Hàng không Dân- ự Quốc

I thảm gia tăng tổng số hội viên được bầu vào Hội- Hồng

ủa tổ chức ( Cou seil de l'Organization ) từ hai mươi bảy
27 ) lên ba mươi ( 30 ) Quốc-gia.

Nếu không động viên nào có ý kiến , chúng tôi đề-nghi

khoáng-dại biểurquyết thông qua bản văn dự -luật trên nguyên

tác .
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Chúng tôi kính mời Thuyết-trình- viên

6. PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình-vit .).

Điều 1.– Nay phe-chuan các Hiệp-dinh-thư sau dây da

được Đại - hoi -đồng của Tổ chức Hàng-không dân-sự quốc-tế

bieu -quyết chíp-thuận trong năm 1971 (bản văn bằng tiếng

Pháp ) phụ đính theo luật này :

Chúng tôi xin tình dục BẸuyển văn bản dự-thao-luật ,

tính tong quý vị cấp -thuận trên I guyên-tức .

Dự -tho-luật số 31 /12/HP2 • Phê chuẩn hai Hiệp- định

thư tu-chính hai điều khoản của thỏahước Hà ng-khồng Dân

sy Quốc -të .

1 ) Hiệp-định - thư New York ký ngày 12-03-1971 tu

chính điều 50 khoản 1 của Thỏaước laug-không dân -sự

quốc-tế nhằm gia tăng số hội- viên được bầu vào hội - đồng của

Tô-chức hàng-không dân-sự quốc-tế từ hai mươi bảy ( 27)

lên ba mươi ( 30) quốc-gia .

Chiếu Hiến -pháp Việt -nêm Cộng-Hòa ngày 1/4/1967 ;

Sau khi Quốc-hội đã thảo luận và bieu-quyết ,

2 ) Hiệp - dinh - thư Việone ký ngày 7/7/1971 tu - chính

điều 56 của Thỏa-ước Hàng-khºng dân-sự quốc-tế nhằm gia

tăng số lội- viên trong ủy-ban kh ông-vận của tổ-chức hàng:

không dân- sự quốc tế từ mười hai ( 12) len mười lăm ( 5 )

quốc-gia .Tông-Thống Việt-Nam Cộng Hòa,

. CHỦ-TICH.Ban-hành Luật số ngày..... thể ng ...

năm.... phề-chuần hai Hiệp-dinh-thư tu-chính hai điều

khoản của Thỏa-uớc Hàng không Dân- sự Quốc- tế nguyên

văn như sau :

Chúng tôi đe- nghị khoáng dại chấp -thuận thông qua diều

I. Quý công việc vào chấp-thuận thông qua điều I , xin

gio fay .

Điều 1.– Nay phê chuẩn các Hiện - định-thư sau đây

đã được B - 5ội-dồng của Tổ-chức Hàng - không Dân -sự

Quốc-tế biểu- quyết chap -thuận trong năm 1971. (Bản văn

bằng tiếng Pháp) phụ đính theo Luật này: 59 vị chấp thuận

1 ) Hiệp - định-thư New York ký ngày 12-03-1971 tu

chính điều 50 khoản 4 của Thỏarước Hàng không Dân -sự

Quốc-tế nhằm gia tăng số hội viên được bầu vào lội -dồng

của Tổ-chức Hàng - không Dân-sự Quốc-tế từ hai mươi bảy

(27) lên ba mươi (30) quốc-gia .

Như vậy , điều 1 đã được khoáng-dại chấp- thuận thốeg

qua ,

Chúng tôi kính mời Thuyết- trình-vien tiep-tuc .
Hip- định -thư Vienre ký này 7-7-1971 tu -cbinh điều

56 của Thỏa-ước hài g -Không dân sự quốc-tế nhằm gia tăng

số hội-viên trong ủy- ban Không -vận của tổ -chức Hàng -không

dân-sự quốc- từ mười hai ( 12) lên mười lăm ( 15 ) quốc

gia .

b . PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình- viên ).

Chúng tôi xin vào điều 2.

Điều 2.- Các Hiệp-định-thư tiền lẻ dược thi -hành

như luật-lệ quốc-gia .

Điều 2.- Các Hiệp -định như trên sẽ được thi-hinh

như luật- lệ quốc- gia .

Luật này sẽ được dã : 8 vào Có ng - báo Việt-Lam Cộng

Luật này sẽ được đăng vào Công-báo Việt-Nam Cộng

bda , hòa .

. CHỦ-TICH
6. CHỦ- TICH

Quý công việp nào chấp- thuận liên Iguyen- tắc bản vănđồng

dự- luật 31 / 72/HP2 , xin giơ tay : Quý công viện nào chấp thuận điều 2 , xin giơ tay..

60 vị chấp-thuận
61 vị chấp-thuận

Như vậy điều 2 dã được khoáng-dại chấp-tauận thông

qua .Như vậy, bản-văn dự- luật đã được khoá ng-đại chấp

thuận trên nguyên-tắc .

Chúng tôi kính mời Thuyết-tình -up trình đọc toào

bản văn dự - luật về chung quyết .Chúng tôi kính mời Thuyết-trình- việu trình dọc từng

điều khoản :

Ô . PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình-viện).

Ố , PHẠM-DUY-TUỆ (Thuyết-trình- viên ).

Chúng tôi xin trình dục toàn bản văn của dự- luật để

xin quý vị thông qua.Chúng tôi xin đi vào điều 1 .
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Luật số ngly thing năm

phê-chuan bai ( 2) Hiệp - dinh-thư tu-chính hai điều

khoản của Thỏa-ước Hàng- không dân sự Quốc-tế .

Thay mặt quý vị đau -hiều ở tucng ủy bà ngoại- giao ,

tôi xin cám ơn ông Chủ tịch và quy động viên đã có mặt hôm

nay để biểu quyết 3 dự-thảo luận số 3 / 7 / HP2, 19/ 72/HP2

và 31 /72/HP2 .

Chiếu Hiến-pháp Việt-nam Cộng- Hòa ngày 1 tháng 4

năm 1967 ;
Xin cám ơà Quý vị .

Sau khi Quốc-hội đã thảo luận và biểu quyết, ( vỗ tay )

Theg-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa . CHỦ-TỊCH.

Kính thưa Quý công việc ,4 ban hành Luật số ngày cháig năm phe .

4 chuẩn hai ( 2 ) Hiệp -dnh -thư tu -chính lại điều khoản của

thỏa-ước hàng-không dân-sự quốc- tế nguyên-vặn như sau : Chúng tôi xin thay mặt tất cả quý đồng viện , dịc- biệt

cám ơn động viện Chủ-tch ủy-ban và tất cả quý vị dân -Điều

trong ủy -ban pỹoại-giao dã nỗ lực hoành hành 6 dự- luật

trong 2 tuần lễ và trình khoáng -đại bều -quyết thông- qua.

Điều 1. Nay phº-cauần các Hiệp- dinh-thư sâu dây

đã được Đại -hội - đồng của tổ chức hàng -không dân-sự quốc

tế biểu- quyết chấp-thuận trong năm 1971 (bản văn bằng tiếng

Pháp) phụ đính theo Luật này :
1

1 ) Hiệp -định-thư NewYork ký n &ày ! 2/03/1971 tu

chính điều 50 khoản 3 của thỏahước bằng- k! Ôig dân-sự quốc

tế nhằm gia tăng số hội - viên du ợc bầu vào hội - đồng của

Tô-chức hàng-không dân-sự quốc-tế từ hai mươi bảy ( 27 )

lên ba mươi ( 30) quốc-gia .

Trước khi bế mạc phiên họp , chút g tôi kính mời quý

đồng việp đến họp đông đủ ngày mai lúc 9 giờ dề chung

quyết theo lời vềU - cầu phúc- nghị của Thượng-nghi - viện hai

dự- luật 94/69/HP và 97 69/ HP liên quan đến lãnh vực

lao-dộog .

Chúng tôi xin cám ơn trước quý công viện .

Đến đây, chúng tôi tuyểE-bỏ bê-mạc phiên họp.
2) Hiệp -định-thư Viente ký ngày 7/7/1971 tu - chỉnh

điều 56 của thỏa ước Hàng-không dâu"sự quốc-tế nhằm gia

tăng số hội-viên trong ủy ban khống- vận của tổ-chức hàng

thông dân- sự quốc-tế từ mười Lai ( 12) lên mười lăm ( 15 )

quốc- gia .

( Vo tay )

B& mạc : 1030"
Điều 2.– Các Hiệp- định - thư trên sẽ được thi-hành

như luật - lệ quốc-gia.

Tổng Thơ- ký , Chủ-tịch ,
Luật này sẽ được dàng vào Cảng báo Việt -nam Cộng

hoa,

NGUYỄN- VĂN -THỐNG NGUYỄN-BA-CẦN

Ố, CHỦ TỊCH.–

Quý dông việu nào chấp- thuận chung quyết dự luật số

31/72 HP2, xin giơ tay .
BIÊN - BẢN Phiên họp của Hạ Nghị viện Số : 18| 72| H2|

BB Ngày 20 tháng 12 năm 1972

61 v chấp thuận
Khai mạc : 9 giờ 45 '

Chủ- ọa Phiên họp :

Như vậy , dự- luật số 31 / 72/HP2 đã được khoáng- dại Ông ĐINH- XUÂN - MINH,
chung quyết ,

Bộ 1 Phó Chủ-tịch Hạ -nghi-viện .

Kính thưa Quý động viện ,

CHƯƠNG-TRÌNH NGHỊ-SỰ :

Chung- quyết phục nghị của Thượng-nghi - viện :

Chúng ta đã bieu -quyết xong 3 dự luật dụng theo nghị

trình ngày hôm nay. Chúng tôi kính mời dồng viện Chủ -tich

ủy- ban Ngoại- giao

BA TRƯƠNG-THI -BÍCH -DIỆP (Chủ-tịch Ủy- ban

Ngoại-giao ). -

a ) DựthảoLuật số 9 : 69 / HP Thiết - lập chế-độ bồi

thường và bảo hiềm tai nạn lao độ Lg và bệt nghề nghiệp ” .

b ) Dự-thao - luật tố 97 / 69 / HP Sửa đổi điều 221 và

222 Dụ số 15 ngày 08-07-1952 ban hành Bộ Luật Lao động” .
Kính thưa ông Chủ-tich ,

Kính thưa Quý vị đồng viện ,
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6. ĐINH-XUÂN-MINH (Đệ Nhứt Phó Chủ-tịch ,

Chủ tọa.

06. Dân-biều Nguyễn- Công Hoan

Tôn-thất-Hoán

Kích thưa Quý vị .

T -thun - Hội
Vì lý do bất khi-kháng, ông Chủ tịch Hạ Nghị-viện

không thể đến Chủ-tọa phiên họp được . Do đó , chiếu điều

29 Nội -quy Hạ Nghị -viện , chúng tôi xin tạm thời nhận lạnh

trách nhiệm chủ-tọa phiên họp ngày hôm nay .

Phan-xuân-Huy

Le-quang-Liêm

Kính mời quý đồng- viện an tọa .

Nguyên -ngọc - Liên

Chúng tôi tuyên bố buổi họp khai mạc và kính mời

Tông Thơ-ky-đoàn .
Hö -kiro -Long

Trần-LộcÔ . NGUYỄN-PHƯỚC- QUANG (Đệ I Phó Tổng

Thơ-ký). -

Pin- văn- Lớn

Kính thưa Chủ-toa-đoàn ,

Bà Dân biểu Nguyễn-thi-Lý

Kính thưa Quý vị ,

00. Dan- bilu Doin- Mai

Chiếu điều 1c6 Nội-quy . Hạ-nghi-viện. Tổng -tho -ký

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân-biều chưa ký tên

vào bản danh sách hiện diện ngày hôm nay , 20-12-1972 :

Tư- đồ - Minh

Vũ-can-Mich

CỐ. Dân-Điều Trần -văn- An

Nguyễn-ngọc- Nghĩa
Trường-xua- Bảo

Phạm -thanh- Ngọc

Nguyễn-ngọc- Bảy

Hồ- ngọc- Nhuận
Nguyễn-văn -C.

Trần - minh- Nhật

Huynh- trung- Chánh

Lý-qui -Chung Nguyễn- kim - Phùng

Nguyễn-văn- Phùng
Nguyễn-hữu -Chung

Trần-cảnh- Chung
Nguyễn - văn- Phước

Nguyễn -văn-Quí
Nauyến-đức-Cung

Phạm-văn - Răng
Le-văn-Diện

Lưu- quan- Sang

Dinh- xuân - Dũng

Trän-V-Son

Mai- ngọc- Dược

Sơn- Sự

Nguyễa -tấn-Đời

Nguyễn -pgọc-Tân

Đào-hữu-Giao

Sơn- Thị

Nguyễn-long-Giao

Hoàng-Thông

Trần -noc - Giao

Nguyễn-ữu- Thởi

Le- văn - Hàn

Bi Dâu- biểu Tượng - ngọc - Thu tức Kiều- mộp Thu

Lê-chi - Hidu

6. Dân biểu Vô-luu - Thu

Nguyễn-hữu -Hiệu
Đặpg -văn- Tiếp
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00. Din-bièu Nguyên-Tổ Khối viên

Touneb - Tos 1 ) 0.0. Rgom - Anhot

Lý-trường - Trân 2) Lý- giu-Cóong

Trần - đức- Tront 3) Hồ Kim Long

4)
Hồ-đức-Trung

Đặng -quang - Lượng

5 ) Đào- bí - Ngọc
Đeo- văn -Tố

6) Phạm-thanh - Ngọc
Nguyễn- phước Vip -Tùng

Có tất cả 97 Dân-Biểu hiện-diện ngy bom nay.
7) Danh-Nở

Kiah thtra Chů - toa -dodo ,

8)

Nguyễn-văn- Phiên tự Péang

9) Trương -văn- Phúc
Kích thưa Quý-vi .

10) Dương- minh - Quang

Tiếp theo . Tổng Thư ký đoàn chúng tôi xin thông - báo

nh- vách các khối tại Ha -nghi -viện niềa-khóa 1972-1973. 11 ) Phạm- văn-Rắt g

12 ) Binh-văn-Rối

Danh sách Dân-Điều Khởi Cộng hòa

13) Thach-lang-Sa

45 Dân biểu

14) V6-thanh-Soa

Niên khóa 1972-1973

15 ) Sơn - Thị

Trưởng khối : 6. Phạm-văn-Út

16) Trường -như -Thiềm

Phó Trưởng- khối : Ô . Phạm-duy.Tuệ
17) Vương -sơn - Thông

Tong- thu -14 kido

18 ) Nguyễn-văn-Thống

Phát-môn - viên : 1. Nguyễn-văn - Thuận

19) Dương-thanh- Tôn

: BA Trần -thị -HoaThi-quỷ

Ủy-viện Báochí

20) Touneh-Ton

: O. Droag-vy-Long

21 ) Đeo-văn-Thé

Ủy-vin K -hoạch : 6. Tôi-thất -Đông

22) Hồ-văn-Xuân

Ủy viên Lập - pháp : Ô . Phạm -Anh

23 ) Vú-văn -Quý

Ủy- viên Liên

24) Lưu-quang -S3

lac Don -vi. : 0 , Nguyễn- vănNgân

25) Lê- chi- Hiệu

Ủy-viên Liên

26) Ngô- xuan -Tu

lạ• Đoàn -thề. : O. Ma-Thất

27) Nay-Lo

Ban Co -vas

28) Lâm-Hoàng Hôn

1 ) Ba Nguyễn-thị - Hai

29) Nguyễa -líp - Phước

2 ) Ô... Nguyễn-văn- Chi
30 ) Ngô-văn- Luồn

3) Y-dhe- Adrong
31 ) Bà Nguyên - Lý- Lý

4 ) Châu- Nghét
Danh - sách Khối Độc- lập

5 ) Son -Sy 33 Dan -bidu
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Nien-khóa 1972–1973 Phạm hữu Gia

Ban Chấp hành
Là văn Hiền

Trưởn: khối ... Trần tháng Thức
Huỳnh Văn Lầu

Phó Trưởng khối Nguyên ngoc Liên

Danh sác5 Khối Data - tộc Xã -hội

Tong Tho ks Tủ đức Hạnh

( 3 ) Dân - biều)

Thủ quỹ Hồ ngọc Cần

Niên-khóa 1972-1973

Trưởng ban lập pháp Huỳch ngoc Anh,

Vũ Công

Ban Chấp hành

Trưởng-khối
Trưởng ban Kế hoạch

: Ô... Lê- đình - Duyên
Nguyễn Quốc Biến

Trưởng bay liên lạc đơn vị : Trần Minh Ngọc
- Phó Trưởng khối đặc trách

Ngoại vụ : Trần văn Tuyên

Trưởng ban báo chí
Hoàng Thông

Phó Trưởng-khối đặc-trách

Nội - vụ :
Trưởng ban liên lạc đoàn thể : Nguyễn Bá Lương

Hồ-văn- Minh

Tổng thư ký Phan-xuan-Huy

Ban Co - vă

O... Nguyễn Bá Cấp
Đi I Phó Tổng thư ký Nguyễn Công- Hoan

Đinh Xuân Minh Đệ II Phó Tổng thư ký kiêm

Thủ-quý : Huỳnh-ngọc-Diệu

Lê Quang Liêm
: Lý - trường-Trận

Trần cổng Định

- Ủy-viên chính trị

- Ủy- viên công- tác Lập-pháp Trần -ngọc- Giao

Nguyễn Bá Lương

Nguyễn văn - Phước

Khối viên

6.6 , Lê Văn Diện Nguyên -tất - Thinh

Nguyễn Văn Hào

Ủy-viên Báo chí

Ủy-viên công tác da- phương

Tông-quát :

- Ủy-viên công tác địa phương

Vùng :

- Ủy- viên công tác địa phương

Vùng 2 :

Ủy-viền công tác địa phương

Vùng 3 :

Tự do- Minh

Diệp văn Hưng

Tần Lộc Binh -văn-Hệ

Bùi văn Mỹ

Trần-cao-Đà

Trương văn Nguyên

Võ văn Phát
Ủyviên công tác địa phương

Vùng 4 : Nguyễn -tất- Thinh

( Kiêm nhiệm)

Nguyễn Phước Quang

- Ủy viên công tác Saigon -

Gia-định :Lý hiếm Tài
Hồ-ngoc-Nhuận

Đổ Thông Khối viên

Lê văn Tính 1 ) 6,5 , Phan -Thiệp

Nguyễn Tố 2) Nguyên- Mậu

Huỳnh Văn Tứ 3) Nguyễn-hữu-Thời

Ngữ văn Úy 4) Đinh-xuân-Dũng

Nguyễn Văn Diện 5 ) Trần- văn-Thung

Trầa đức Trong 6) Lý-quí-Chung
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7) O... Tạ-thanh- Hội 11 ) Hồ Uyên

8) 12) Trần-minh-NhậtNguyễn -văn -Hàm

Nguyễn-phía Liên Bảo9) 13) Tần -cảnh - Trung

14) Phan -tin- Hùng

15) Gio-a - Sing

10) Bà Kiều- mộng -Thu

11 ) Nguyễn-văn- Phùng

12) Nguyễn Phước Vĩnh Tùng

13 ) Nguyễn-n%ọc-Nghĩa

14) Đoàn- Mại

16) Nguyên-minh-Phó

Danh-sách Dân-bieu Không khối

Niên khóa 1972-1973
15) Mai -ngọc- Dược

16) Trần- văn- Sơn 1 ,- Nhóm Quốc - gi .

Danh-sách Dâu-Điều Khối Dân-quyền

( 25 Dao-bièu)

Dân-bieu 1 ) Nguyễn-văn-Binh

2 ) Nguyễn-trong- Nho

3) Nguyễn-văn-CửNien-khóa 1972-1973

1.- Ban Chi -dao

2.6. Nguyễn-văn-Ca

Hồ-đức-Trung

4) Phạm-kế-Toại

5) Đặp-văn-Tiếp

6) Nguyễnminh- Đăng

7) Dương - minh- Kính

8) Đồ-sinh-T

Nguyễn-văn- Băng

Nhan- minh - Trang

Phạm -văn- Trọng
9) Nguyễn-tuat-Anh

10) Nguyễn-đức-Cung

11 ) Nguyên- đức- Kim

2.- Ban Chấp hành :

Trưởngkhối O.O. Nhan- minh- Trang

II.- Độc- lập

Huỳnh-trung-Chính

Đệ nhất Phó Trưởng-khối

Đặc-trách Lập-pháp :

Đệ nhị Phó Trưởng khối

Đặc-trích Bia- phương :

Tông-tư-Ký

1 ) Tin-văn-An

Phang-công-Phú

Le-tão-Trang

2) Nguyễn-ngọc-Boy

3) Vũ -công- Minh

Thủ-Quý Hồ-ngọc- Cứ

4 ) Nguyên-Tu - Chung

Khối viên 5) Trần - văn - Đốn

1 ) 2.0. Nguyễn-long-Giao

2) Huỳnh-văn-Có

6) Vô-long-Tidu

7) Nguyễn -kim - Phùng

8) Tôn - thất - Hoa
3) Danh Bao

4) Nguyễn-ngọc-Tia

Nguyễn -văn-Quí5)

9) Nguyên - la- Đời

10) Nguyễn Hữu Hiệu

11 ) Bà Trương-thi- Bich- Diệp
6) Trương -xuan - Bảo

7) Nguyễn-văG-Tiết
12) Ngô-trong-Hiếu

8 )

Ma-Xai
13) Phan-văn-Lon

9) Nguyễn-văn-Bảy 14) Bio-hữu- Giao

10) Trương - vi- Trị 15) V5 - - Thu

4
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Kia thưa Chủ-tọa Đoàn, Kính tưa Quý đồng viện ,

Kính thưa Quý vị , Ủy ban Lao động Ha nghị viện được bất hạnh lần đầu

tiên phúc trình trước khoáng đại phúc nghị của Thượng nghị

viện về Dự thảo Luật 94/63/HP.Sau đây , Tông -tơ Ký đoàn chúng tôi xin Thông báo

chương -trình nghị-sự phiên họp thoáng-dại ngọy hôm nay :

I. - Về sự hợp thức của thủ tục Lập- pháp .

Chubg- quyết theo lời yêu-cầu phúc-nghị của Thượng

vien :

1 ) Dự thảo-luật số 94/69/HP Thiết lập chế-độ bồi

thường và bảo hiểm tai -nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ”

Do văn thư số 3371 / TNV/CTĐH ngày 03-06.1972 .

nika là trong thời hạn ba ( 3) - gºy tròn MU phiên họp ngày

31-05-1972 của Thượng-nghi -viện ông Chủ -tich Thượng

Nghị-viện chuyển Dự- luật chiếu thường về Hạ -nghi-viện

đề chung quyết .

2) Dự-thao-luật tố 97/09/HP Sửa đổi điều 221 và•

222 Dụ số 15 ngày 08 tháng 07 năm 1952 ban -bình Bộ luật

Lao- dong ' ,

Sự chuyển giao Dự luật di tôn-trọng thời hạn ba ( 3 )

ngày tròn dư-liệu tro" g đều 43 khoản 6 Hiến-pháp , vậy

thủ-tục lộ 2 -pháp được coi như hợp- thức .

Kính thưa chủ-tọa đoàn

II . - Về nội dung Dựluật được Thượng-nghi-việc

Kính thưa Quý vị ,

chuyền qua .

A.- Nhận xét tồng quất
Phần trình -bay của Tổng-tho-Ký đoàn chúng tôi đến

đầy chim -dứt .

Theo văn thư số 337 \ /TNV/CTĐH ngày 03-06

1972 ông Chủ-tịch Thượng -nghi - tiện cho biết :
Xin cảm ơn Quý vị .

Ố , ĐINH -XUÂN-MINH (DẠ I Phó Chủ tịch , Chủ

toa ).

• Tượng -nghi- viện rất đồng quan-điểm với Hạ-nghi

viện về plần lớn bản văn Dự-luật . Tuy nhiên , thiết tưởng
cần sửa đổi một vài chi - tiết và cách hành văn cho rõ ràng

hon .

Thưa Quý Công việc ,

Đề và 0 chương trình Ng+ -sự chính thức ngày hôm nay ,

chúng tôi mời ủy ban Lao-dộng lên bàn Thuyết -tinh.
>

6. NGÔ-XUÂN-THU (Chủ-tịch ủy-ban Lao-động) .=

Tuy nói rằng chị • Cầu sửa đổi một vài chi tiết và

cách hành văn • văn thư của ông Chủ tịch Thượng-Nghị

viện lại cho biết thêm rằng : « Thượng Nghị -viện đã chấp

thuận nguyên tắc về chủ nhân xí nghiệp đượ : bảo hiểm cho

công phần tại các hãng bảo hiểm tư . Như thế , các chủ nhân

có thể dễ dàng lựa chọn nơi bo hiểm thích hợp và đồng

thời cũng giúp chia sẻ bớt gánh nặng của Quý phụ cấp Gia

đình và tai nạn lao động ” ,

Thưa Quý vị .

Trước hết , chúng tôi xin cáo lối cùng toàn thể quý

đồng - việp là có một vài sơ-xuất trong bản phúc - ình đã

được gởi đến quý vồng- viện . Do đó, lát nữa đây chúng tôi

é trình dọc cùng quý vị bản phúc- trình với vài sự sửa đổi ,

mong quý vị thông cảm cho .

Như vậy , ngoài các điểm chi tiết sẽ được bìa đón

trong đoạn Bị : • Nhận xét về từng điều khoản • dưới đây .

vấn đề trọng tâm cần được tranh luận ngay ở đây là :

Sở dĩ chúng tôi không gởi kịp bản dính-chính đến tay

quý vị được là vì ngày ra khoáng đại quá gần . Vậy một lần

nữa, mong quý vị thông- cảm cho ủy-ban chúng tôi .

Hạ- Nghị viện có nền giữ nguyên quan điểm nguyên

thủy của mình , nghĩa là giữ nguy ?n bản văn tu chính điều

3 , mà trước đây Hạ-Nghị - viện đã biểu quyết như sau :

Sau đây , chúng tôi xin trình đọc bản .

• Đầu 3. Qý php cấp gia đình, thành lập bởi các

luật số 02466 ngày 05-07-1966 được giao phó thêm trách

nhiệm quan trị Qỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bện8

nghề nghiệp. Từ tay được cải danh là “ Qý phụ cấp gia

đình và tai nạn lao động . Điều lệ và nội quy của Quý

phụ cấp gia đình phải được sửa đổi lại cho phù hợp với

trách vụ mới ) .

Phúc “tình

của

Ủy-ban Lao-động Hạ-nghị viện Hay là : Hạ nghị- viện sẽ tác động quan điểm

của Thư ng - nghi -viện và chấp thuập bản văn tu chính đầu

3. mà Thượng-nghi- viện da bều quyết như sau :Về Dự luật Thiết lập chế độ bồi thường và bảo hiểm

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ” .

Do Thượng nghị viện chuyển qua Ha nghị viện đềHạ

chung quyết, chiếu điều 43 khoản 6 Hiến pháp .

Điều 3. Quý phụ cấp gia đình, thành lập bởi vi

luật số 0 4/66 ngày 05-07-1965 , nay đượ: cái danh là quý

phụ cấp gia đình và tai nạn lao động và được giao phố

thềm trách nhiệm bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghi

nghiệp ,Kính thưa ông Chủ tịch ,
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Điều lệ và Nội -quy của quý phụ cấp gia đình phải

được sửa đổi lại cho phù hợp với trách vụ mới quy định

do luật này .

Hoặc giả , dù cho các cơ quan này còn thực-hiện sự

kiểm soát, thì dầu sao chăng nữa , sự kiệm-soát đối với các

công-ty bảo-hiềm tư cũng không được trực- tiếp và chặt-che

bằng sự kiềm -soát đối với Quý Phụ Cấp Gia đình và Ti

nạn Lao động ” .
Tuy nhiên , chủ nhân cũng có thể tùy nghi bảo hiểm tai

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân tại các công

ty bảo hiểm tư , và phải khai báo cho Quý Pu-cấp Gia

đình và tai nẹn Lao-độnz.

Mặc khác , các cơ quan lao" động áp dụng được các chế

tài đối với các công-ty bảo hiểm từ khi họ vi phạm luật-lệ

như đổi với “ Quy Phụ Cấp Gia-đình và Tai-nạn Lao-động ” .

Trong trường hợp xi-nghiệp không có bảo tiền tại các

công ty bảo hiểm tư , thì đương nhiên xí nghiệp đổ kề như

phải bảo hiểm nơi Quý Phụ cấp Gia đình và Tai nạn Lao động ” .

Lý do thứ hai :

Việc giao phó cho các công-ty bảo hiểm tư không

thích hợp với các quy-định của dự-luật :
Thiết trởng : Hạ Nghị- viện nên bảo-thủ quan điểm

nguyên thủy của mình, đồng thời cũng là quan điểm của Dự

thảo luận số 94/69/ HP do Hành-pháp chuyền vàng và các

lý do sau đây ;

- Lý do thứ nhất :

a ) Dur-luật quy-định rằng “ Hội- đồng Quản-trị Quý

Phụ cấp Giađình và Tai - nạn Lao - dộng có nhiệm vụ quản-lý

ngân-quỷ về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề-nghiệp?

(điều 4) ; “ ngan-quỹ này được tài -trợ bởi sự đóng góp

của chủ-nhân ” ( điều 5 ) ; như vậy , nếu toàn thể các chủ-nhân

đều bảo hiểm cho công-nhân tại các công-ty bảo hiểm tư

thì toàn thể các chủ-nhân sẽ đóng góp cho các công-ty bảo

hiểm tự như vậy còn làm gì có Ngân quý về Bio - hiềm Ti

Bạn Laođộng và Bệnh Nghề-nghiệp nữa ?

Sự cần thiết phải thực hiện một sự thống nhất trong

tổ chức an ninh xã hội ,

Hệ thống tổ chức an ninh Xãhội ở nước ta mới phôi

thai và mới chi gồm có :

Chế độ Pºụ-cấp Gia đình, ấn- định bởi Dụ-số 2

"gày 20-01-1953 và thống thất bởi Sắc luật số 02466 ngày

05-07-1966 ,

Dù cho chi có một số nào các chủ nhân bảo- hiem cho

các công- L hân tại các Công ty bảo hiểm tư, thì Ngân-quý

về Bảo-hiem Tai nạn Lac-động và Bệnh Nghề-nghiệp cũng

sẽ bị kém 80t , và , như vậy không còn đầy đủ phương tiện

để đảm đương hữu-hiệu công-việc phòng ngừa tai-nạn lao.

động và bệnh nghề-nghiệp, như dự-luật này mong muốn.

Chế độ bồi thường và bảo hiểm tai nạn lo động và

bệnh nghề nghiệp, do dự- luật này dự-liệu .

.

Trong tương lai , cần phải quy định nhiều chế độ bảo:

hiểm xã hội khac , như : chế độ bảo hiện bệnh hoạn ( Assur

ancemala die ), chở độ bảo hiểm tàn phế (assurance Invalidité) .

chế độ bảo hiền nhà lảo ( a 38urance- vieillesse) chẽ độ bảo

hiều hộ sanh ( a88Urance- mae nié ) , chế độ bảo hiểm tử vong

(assurance- décès ), vv..., để theo kịp trào lưu an sinh xã-hội

của các nước tiên tiến trên thế giới .

D

b ) Dự luật quy định rằng • tỷ lệ đóng góp , lẻ gia

tăng ... lên gấp đôi đối với chủ nhân nào không tuân bình

những quy định ... » ( điều 7 ); “ nếu không nạp ... đúng kỳ

bạn , chủ nhân phải trả thêm 1 % , trên số tiền phải đóng cho

mỗi ngày chậm trễ :( điều 8 ) : • về việc thiếu tiền đóng

góp ... .Quỹ có ưu tiên quyền đối với cộng sản và bất động

sản của người thiếu tiền ( điều 9 ) : Nếu giao phó cho

các công ty bảo hiểm tư, e tằ0g các công ty này , vì nể nang

thân chủ của mình là các chủ nhân xí nghiệp ) sẽ không

áp dụng triệt để những chế thi “ gia tăng gấp đôi » và « trả

thêm 1 % cho mỗi ngày chậm trễ » , cũng như sẽ không áp

dụng triệt đề ưu tiên quyền nói trên ; vì vậy , e rằng các

chế tài kề trên sẽ kông có ảnh hưởng nào đối với các chủ

nhân.

Tất cả các chế-độ bảo hiểm xã hội hiện hữu và vị lại

đòi hỏi nột sự thống nhất về tổ chức kỹ thuật , tổ chức tài

chánh và tổ chức hành chánh , có như thế mới khi di tránh

được những lối loạn có thể đi đèn sự thất bại của toàn bộ

an ninh xã hội .

Có như thế mới thi -hành được một cách đồng-nhất

luật -lệ an-Dinh xã hội. Có như thế mới thực-hiện được một

sự đồng tiềm - oát về kỹ thuật, tài -chánh hành -chánh, diều

kiện tất yếu của sự thành"công của hệ-thống an tỉnh xã-hội .

c ) Về việc trả các cung khoản cho nạn nhân , dự luật

quy định bằng • Quý phụ cấp gia đình và tai nạn lao động -

sẽ trả các cung khoan cho nạn nhân ( điều 22 , 24, 28, 31

và kế tiếp ) .

Nếu tieo như quan -điều của Thượng- Nghị- Viện, Chủ

nhân cũng có thể tùy nghi bảo hiểm tai -nạn lu 0-động và

bệnh nghề- ghiệp cho công-nhân tại các công-ty bảo-hiềm

tư . , ” , thì hậu quả của quyền quyết tuyển bày là : khi chủ

nhận bảo hiểm tai nạn leo-động và bệnh nghề-tghiệp cho

công nhân tạ ! các công ty bảo hiểm tư , thì chủ thân đã tự

đặt mình ra ngoài và 3g kiềm -soát của Bộ Lao-động nói-chung

và của Tổng Thanh - tia và Kiếm-tra Lao-động, nói riêng .

Điều 31 còn dự liệu rằng việc trả cung khoán sẽ được

thực hiện sau khi y - sĩ cố vấn của quý phụ cấp gia đình và

Tai nạn lao động đã xác nhận trường hợp mất năng lực vĩnh

viếa toàn phầu 100% : nếu giao phó cho các công ty bảo

hiềm tự việc trả các cung khoản này , e rằng sự kiểm soát của

các cơ qun lao động sẽ không được trực tiếp và chặt chẽ

như đối với Quý phụ cấp gia đình và tai nạn lao động,

Mặt khác, nếu giao phó cho y bi cố vấn của các côny ty

bảo hiểm tư trách vụ xác nhận các trường hợp mất năng

lực vĩnh viễn toàn phần 100% , thì e rằng không đủ bảo

đảm vô tư và thể thức xác nhận không được đồng nhất, vì

mỗi công ty bảo hiểm tư sẽ có y + cố vấn riêng ,

Các cộnk-ty bảo hiểm tư nhân tự bảo - hiệm vai nạn lao

động và bệnh nghề- nghiệp cho công-pháp , cùng thoát khỏi

sự tiềm-soát của các cơ - quan lao-động nối-trên ,

V
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Ủy-ba: chúng tôi đề nghị : chấp thuận qua 1 điểm của

Thượng- gui- viện.

b) Điều 47 dự luật quy định rằng : « Việc km soát

các chủ nhân tro 8 sự thi hành các điều khoản của luật này

được đi nhiệm bởi các thanh tra và kiểm tra lao động và

An ninh Xã hội và những kiểm soát viên hữu thệ của quỷ

phụ cấp gia đình và tai nạn lao động, có tư cách đà lập

biên bản... ” .

Về điều 2 : Thượng- nghi -viện thấy cần phải xác định

rõ ràng : các cơ sở nông nghiệp (do các luật lệ về cải cách

điền địa. dinh diện và Luật Người Cây có Ruộng) không

bị chi phối bởi luật này.

Nếu giao cho các công ty bảo hiểm từ việc bảo hiểm

cho công nhân , thì việc kiểm soát các chủ nhân và việc lập

biên bản , dự liệu tại điều 47 , không thể được giao phó cho

những tiềm soát viêu của các công ty bảo hiểm tư được,

ý thiếu bảo đảm vô tư như đã trình bày trên đây.

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : chấp thuận quan điểm của

Thượng- nghi-viện vì tằng : các cơ sở nông nghiệp nói trên

được chi phối bởi luật lệ cải cách điền địa và canh nông .

đặc biệt là Luật người Cay có Ruộng .

- Lý do thứ ba :
Về Điều 3 : Thượng-nghi-viện muốn cho phép các chủ

nhân xi -nghiệp được bảo hiểm cho công nhân tại các bạn !

bảo hiện tư .

Kính-nghiệm của các nước tiên tiến chứng tỏ sự cần

thiết phải có sự thống nhất trong tổ chức An-pia Xã-hội .
Ủy-ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan điểm của

Hạ-nghi-viện với các lý do đã trình bày trong đoạn A Nhật

xét tổng quát trên dây .
Tại các nước tiên tiến , hệ thống an ninh xã hội được

thiết lập từ mấy chục năm nay để bảo đảm các rủi ro xả

hội xảy đến cho đời sống thiếu an ninh, về phương diện

kinh t của con người lao động .

:Về điều 5 : Thượng-nghi- viện ấn định một tỷ lệ tối

da cho việc đóng góp của các chủ nhân là 1 , 5% trên tổng

số lượng hằng tháng của công nhân .

Hi-nghi - viện đa không ấn định tỷ lệ tối đa ấy:

Tại Pháp-quốc , trước Đạo Dụ ngày 14-13-1945 về

chế độ bồi thường và bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh

nghề nghiệp , các sáng kiến tư nhân , như các Hội - kỹ nghệ

gia và các Công-ty Bio-hiềm tư , cũng đã tự động lo lắng

việc phòng ngừa và bồi thường tai nạn lao động và bệnh

nghề nghiệp.

Dự-luật của High-pháp cũng không ấy định tỷ lệ tối

đa ấy và giao quyền cho Hội -đồng Quản-ti Quý Phy- ấp

Gia-đình và tai nạn Lao- động ấn định tỷ lệ cần được áp-duat

không hạn chế .

Nhưng từ khi Dụ ngày 04-10-1945 được ban hành .

thì việc quản lý các rủi -ro về tai nạn lao động và bệnh-nghề

nghiệp được giao phó cho một hệ thống các quý an ninh xã

hội. Hệ-thống này gồm có ba dẳng cấp :

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan điểm của

Hạ- nghi- ện , vì : đề cho Hội-đồng Quán- trị Quý Phụ án

Gia-dinh tai nạn Lao-động được tùy nghi ấn định tỷ lệ

đóng góp của chủ nhân theo nhu cầu của Quý và số lượnt

các cung khoản mà Quý phải dài thọ hằng năm.
- Các Quý sơ đăng an ninh xã hội ( Caise Primaiyeu

de téctite Sociale) , tại các Tỉnh (départements) , tức là

Quý An-Biss Xã hội, cấp Tinh , phụ trách quản lý các rủi

ro tai nạn lao động và bệnh nghề-nghiệp về các sự mất năng

lực tạm thời.

Nếu ấn định một tỷ lệ tối đa là 1,5 % trên tổng số

lương hằng tháng của cô " 8 nhân , thì e rằng sự đóng góp

của chủ nhân không đủ để đáp ứng với nhu cầu của Quý và

nhu cầu dài thọ các cung khoản . Khi đó, lại cần phải gửi

đồi tỷ lệ tối đa 1,5°/s bằng một đạo luật .Các Quy An-ninh Xã hội Vùng (Cassues Régioneles

de Securité Socie le, uổi Vùng gồm có một số Tinh). phụ

trách quản lý những rủi ro tai nạn lao - động và bệnh nghề.

nghiệp về các sự mất năng lực vinh-viên và các tai nạn gây

tử nạn cho nạn nhân .

Về dầu 6 : Thượng-nghi -viện không thay đổi nội dung,

mà chi sắp xếp lại cách hành văn cho được tỏ ràng .

-

Đề- pghi : Chấp-thuận quan điểm của Thượng -nghi - việu

cho được rõ ràng hơn

Về điều 7 : Thượng-nghi -viện thay thế chứ về ...6: (
sẽ gia tăng ... ) bằng chứ có thể .

Quỹ Quốc-gia An-ninh Xã hội (Caitle: Nationale

ce Securité Sociale), phục tách thực hiện việc điều hòa và

bù trừ trong toàn quốc về các rủi ro do các Quý Vùng

Quản-lý , vì vệ bảo đảm tự lực của các Quý ủng (các

Quý này phụ trách bảo đảm tự lực của các Quý 4ơ-đẳng ).

Luật lệ an ninh xã hội hiện hành tại Pháp-quốc không

kề phố dư cho các chủ nhân quyền quyết tuyển được tùy

nghi giao cho các công ty bảo hiềm tự việc bảo hiểm tai

Bạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các công nhân.

B.- Nhận xét về từng điều khoản

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan điểm của

Hạ-nghi- viện .

Về điều 8 : Thượng-nghi - viện theo đoạn ... trong

trường hợp không bảo hiểm nơi công ty bảo hiểm tư ” ở câu

cuối cùng đoạn 1 điều 8 , và thêm đoạn hoặc của công ty

bảo hiểm tư liên hệ tại các điều 10 , 12 (đoạn 4) . 14 ( đoạn

2 ) 15 ( đoạn 2) , 19 (đoạn 2 ) , 20 , 22 , (đoạn 2 ) . 24 (đoạn

2) 28 (đoạn 2 và 3 ) , 30 (đoạn 1 và 2 ) . 31 (đoạn 1 ), 33

(đoạn 2) , 34 , 35 , 36 , 42 , 43 , ( đoạn 1 và 2) , 44 , 45

(đoạn 2) . 46 (đoạn 2) , 49,50 , 51 , 52 và 53 , đề cho được

rõ ràng và phù hợp với điều 3 tu chính của Thượng-ngai

viện ,

Và điều 1 : Thượng-nghi-viện giữ y bố cục dự luật

của Hành-pháp .
.

.

Trái lại , Hạ-nghị viện di chuyển đoạn chốt điều 1 của

Dự luật của Hình-pháp xuống phần đầu của điều 2 .
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Ủy-ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quay đềm của

Hạ-nghi-viện , với lý do : Hạ-nghi-viện không chấp thuận

cho các chủ nhân được tùy nghi bảo hiểm cho các công nhân

tại các cô g ty bảo hiểm tư.

Thượng-thị- Viện, vì có lẽ do một sự thiếu sót , bản văn

điều 26 trong dự thảo luật của Hành-pháp đã bỏ quên sáu

chứ ngoại trừ phụ cấp gia đình ,

- Vi điều 29 và 30 : Thượng-nghi -Viện giữ y nguyên

các điều 29 và 30 ngư trong dự tho luật nu, ền thủy của

Hành- phap, vì cho rằng như thế đầy đủ hơn .

Và điều 9 : Thượng- nghi-Viện thay thế danh từ

người nhà ” bằng danh từ “ gia -nhập ? ( 1 ; ch theo chư Pháp

•Domestiques ” và “ gens de Fraison ” ). để tránh sự hiểu lầm

có thể xảy ra , và dồi ngược lại 3 chữ “ t : Lu -tiên quyền ” thành

“ quyền ưu tiên ” cho dễ nghe và đúng với từ ngữ ti ông"dụng .

a) Vi điều 29 : bn văn tu chính đều 29 của H.

nghị viện là bỏ hẳn đoạn cáót điều 29 dự thảo luật của

Hanh phá dự liệu rằng : irotg trường hợp này, tổng số

phụ cấp ở nợc duy trì và tiền lương của trận phản hợp lại

không thể cao hơn số tiền lương đã dùng để tính phụ cấp

hàng ngày ” .

Mặc dù qua dem của Trợ g" nghi - Việp về điều 9 .

rất rõ ràng, nhưng ủy-ban chúng tôi vẫn phải đi lại khoáng

đại gia giữ lại quan điểm của Hạ-nghi-Việu để tránh mâu

chuẩn với điều 10,

Và điều 10 : Thượng -nghi-Việu thêm hai đoạn mới

vào điều này với mục đích để dự trù có các hậu quả xảy ra

khi các công ty bảo hiểm tư có khế ước bảo hiểm cho công

nhân xí nghiệp bị giải tán .

Như vậy , Hà nh pháp cho rằng : trong trường hợp y sĩ

điều trị co PLép nạn nhân làin việc lại , nhg chỉ được

phụ trách côY 8 việc mẹ, với mục đích giúp cho nạn nhân

khỏi bệnh hoặc thương tích mau là na, thì không phải vì thế

mà tậa thân được hưởng thèm quyền lợi ka là khi trở

lại làm c bình thường .

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại qua1 điểm của

Hạ-nghi-Việt vì lý do - Hạ-nghi - Viện không chấp thuận

cho các chủ nhân được tùy nghi bảo hiểm cho các công nhân

tại các công ty bao điểm tư, như đã trình bày trên đây.

Trái lại , khi bỏ hẳn đoạn chót đều 29 này , Hạ-nghi

viện đã có ý nâng đỡ nạn nhân , cho y dược kiểm hưởng Đầu

cấp hàng ngày , một phần hay toàn phần , ngoại trừ số tiền

lượng bì 1 thưởng của y .

Ủy ban chúng tôi đề nghị xin giữ lại qua đêm của

Hạ- nghi- việu dề nâng- dở Ban- nhân .

Về điều || : Thượng- nghi -Việp thay thế , hứng chứ

tai nạn lao động ” bằng những chú bé và nghề nghiệp ” ở

cuối đều 11 ; tư vậy , Coạn chót điều || dược tu chính

như sau :

... tay mà bệnh nghề nghiệp được y sĩ xác định

lần đầu tiên được kề như là ngày xảy ra bệnh viê - ngỀiệp”

b) Về điều 10 : Bản văn tu chính điều 30 của Hạ

nghi - viện đã bỏ lả do ạn chót điều 30 dự thảo- luật của

Hành-ph dự liệu rằng : “ tuy nhien , trong trường hợp tiền

lượng của nạn Bkav được duy trì hoàn toàn , chủ nhân sẽ

đương nhin thay thế nạn nhân trong việc sử dụng những

quyền lợi về phụ cấp hà Eg ngày đối với Quý Phụ cấp Gia

đình và Tai nạn lao độ8” ,

Thay vì : ... ngày mà bệnh nghề nghiệp được y s!

xác định lần đầu tiên được kề như là ngừy xảy ra tai nạn

lao dong' .

Ủy ban chúng tôi đề nghị : chấp thuận qua: điểm của

Thượng-nghi -Viện vì rằng : doạn chót đều 11 ly thảo luật

của Hành-pháp đã ghi sai lầm những chữ “ tai nạ • lao động

thay vì đáng lẽ phải khi bệnh nghề thiệp ” ở cuối điều

11 , mới được đúng nghĩa .

raisNhư vậy , Hà h -pháp co rằg : trong trường hợp chủ

phân duy trì cho nạn nhân một phần hay toàn phần tiền lương

và những quyền lợi p> ụ thuộc , hoặc do một khế ước cá nhân

hay cộng ông , hoặc do theo tập quán của nghề nghiệp, hoặc

do theo ý riêng của Chủ-nhân , thì nếu bạn giữ được chủ

nhân trả toàn phần tiền lương , chủ nhân sẽ dợc quyền tùy

nghi sử : : ng phụ cấp hàng ngày của nạn nhân , nghĩa là câu

nhân có t ; lãnh tụ cấp hàng ngày đó dề tự mình sử dụng

hay cho L 1 phân tíược hưởng cả hoặc một phần.

Thượng-nghi- Viện dồi các chữ “ a , b , c , .. thaola

« 1 , 2 , 3 ... tại các điều 13 , 21 , 22 , 36 , 43 , 4 và 57.

Ủy ban chúng tôi đề nghị : giữ lại quan đia của Hạ

Nghị- V :ệp, và xét thấy sự sửa đổi của Thượ ! -nghi- viện

không cần thiết .

:– Về điều 25 : Thượng-nghi - Viện thay đỏi cách hành

văn và theo ba chữ mức lương này tro98 phần c ci diều 25.

Tuy nhiên , trong bản văn tu - chính điều 25 của Thượng

Nghị- Viện , kh ng thấy thi thºn 3 chữ “ mức trng này ?

đâu, nên không hiểu ý định của Thượ8-nghi- / iện ra sao .

Ủyban chúng tôi đề nghị : giữ nglyên quF n điểm của

Hạ-nghi-Viện , vì cách hành vào trong bồn văn thì chính điều

25 của Hạ - nghi -Viện đủ tổ nghĩa lồi .

Trái lại , khi bỏ hẳn đoạn chót điều 3 p y , Ha Nghị

viện đã nâng đỡ nạn nhân và cho y được kiể m hưởng tiền

lượng đa tầng được trả toàn phần ) và phụ cấp hàng ngày.

Úr ' n chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại quan điểm của

Hạ- ghi-.:ện đề nồng đỡ nạn nhân . ”

– Vi điều 36 : Thượng Nghị- viện n đoạn ... và

tồn8 số k ồng được quá tám mươi phần trăm nối trên vào

phần cuối liều 36 .

Ủy...n chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại quan điều của

Ha- nghi - n.

Điều 26 : Thượng-ngai-Viện kiểm sáu chữ “ agoại

trừ phụ cấp gia đình tại đoạn cuối điều 26,

– Vệ dều 47 : Thượng Nghị-viện sửa lại cách hành

văn , đề -liệu rõ hơn rằng : không những các triệm -soat-viên

hữu-thở cu1 Quý Phụ-cấp Gia-đình và tai - nện Lao-động có

tư-cách rồi lập biên bản , mà cả các Thanh- lit và kiềm- t .

Lao- độn , cũng có tư cách này .Ủy-ban chúng tôi đề nghị : chấp thuận gia điểm của
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Ủy-ban chúg tôi đề-nghị : Chấp -thuận quan điểm của

Thượng-nghi - viện .

Điều 39.- Những thể thức thi hành Luật này về

định bằng ngui định của Hành pháp .

Tu-chích thứ hai : thêm đoạn 2 vào diều 59 như sau :
- Về điều 51 : Thượng-nghi -viện the m doạ n : Tổng

trưởng Lao động sẽ ban hành nghị-định ấn định thể thức tuyên

chọn đại- diệu kiới chủ nhân và công nhân trong vy- ban ” .

Ủy ban chúng tôi đề nghị : giữ lại quan điểm của Hạ -

Nghị-viện để tránh mâu thuẫn với điều 3 mà ủy- ban chúng

tôi đã xin giữ lại .

Đoạn 2 , điều 59 : Quý Phụ cấp Gia đình và tai nạn

Lao độni phải áp dụng các thể thức giữ sổ sách, ghi bảo

khoán , khai báo tai nạn , cách tính toán và biểu dương các trữ

kim chuyề: môn y như các Công ty bảo hiểm tư qui định bởi

Sắc luật số 15/65 ngày 17-9-1965 .

- Về điều 55 : Thượng-nghệ-viện sửa lại nệnh đề

chót của điều 55 như sau :

Ủy bọn chúng tôi đề nghị khoáng đạt chấp thuận quan :

điểm của Thượng nghị viện .

Kính thưa ông Chủ -tọa ,

Kính đưa Quý đồng viện ,

Ngoại-trừ khi nó có thứng quy đị : 1 lợi hơn do luật lệ

đặc-biệt hoặc do các kết -ước khác giữa đôi bên dương sự

thay vì bản văn của Hạ- Nghị viện trước đây đã biểu quyết

phur

Ngoại trừ khi nào có lúng quy định lợi hơn do Hội

ước ly một sự kết vớc khác giữa đôi bên dưới 8 sự ” .

Du sau :

Qua tự phân tích , trình bày tổng quát những điều tung

như chi tiế từng điều khoản phúc nghị của { hượeg-ngai

viện trong phần trên , ủy ban Lao động Hạ nghị viện chúng

tôi nhận tay :

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : Chấp thuận quan điểm của

Thượng-nghi- vi n .
Lý do Thượng nghị viện có thể biện minh được thi

đề nghị tu chính các điều : 1 , 2 , 6 , 7 , 26 , 47 , 55 , 58 và 59.

Về dịu 57 : Thượng- Nghị việu thêm 5 chữ “ dự.

liệu ở điều 8 , như vậy bạn vẫn đoạn | diều 5 được tu

chính như sau :

(Điều 57 - Một Quý y- tể xá -lôi được hành lập

Quý P. 1-cấp Giu - đình và Lai Lạn Lào- dộng, gồm

ngân-quỹ được bổ surg bởi một phân số của phú 1 g số tiền

gia tăng vì chịem trễ thầu của những chủ-thân k ông đóng

góp đúng kỳ hạt dự- liệu ở điều 8 và bỏ những đó tiền truất

ra trong quý dự trữ.

Veci : dieu 3 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 14 , 15 , 19, 20,

22 , 24 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33,34,35 , 36 , 42 , 43 , 44. 45, 46,

49, 50 , 51 , 52 , và 53. ủy-ban chú g tôi không đồng ý với

đề nghị tu chính của Thượng nghị viện . Có 1 điều khoản tu

chính trên không chứng tỏ được là đã hoàn hảo hơn các

điều khoản của dự luật do Hạ nghị viện chuyên qua.

Do d , ủy-ban chúng tôi không thể đồng quan điểm với

toàn thể b 3 phúc gai của Thượ8 nghị Việt .

Ủy -ban cf úng tôi đề nghị : Xin 8 ứ lại quan điểm của

Ha-nghi- viện để tránh gâu thuẫn với các điều 13 , 21 , 22 ,

36 , 43 và 44.

Vậy , chiếu điều 43 Hiến -pháp và tuân hình điều 157

Nội-quy lạ nghị Viện , ủy ban chúng tôi đề nghị bác bỏ các

điều : 3 , 5 , 7 , 8 , 9 10 , 12 , 14, 15 , 19 , 20 , 22 , 24 , 28 ,

29, 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36 , 42 , 43 , 44, 45 , 46 , 49, 50,

51 , 52 , vi 53 , và xia khoáng đạt chấp thuận quan điểm của

Thượng tá ai Việu về các điều : 1 , 2 , 6 , 1 , 26 , 47, 55

58 và 59 .

Về đều 58 , Thượng-Nghi -việp chi sửa lại theo vì lồng

trưởng Lao -do , gº thì dành quyền cho « 1 hủ-tưó g Chánh

phủ ” . Như vậy , điều 58 Thượng -nghi-va tu chín như sau :

.

Điều 58. Thủ-tướng Chánh -phủ có thể ấn định bằng

Bột Nghi- định hững điều kiện miễn áp dụrg • ế dộ này

trong một thời gian 2ạn định cho công nhân ngo kiều làm

việc trên lã : 5 trồ Việt-fam cho nhữE8 xí nghiệp mà trụ sở

đặt tại ngoại q : 5c.

Trân trọng kính chào ông Chủ-tọa và toàn thể quý

dồng viện .

6. LINH- XUAN- MINH ( Bộ 1 Phó Chủ -tịch, Chu

tọa).

Ủy ban cư ng tôi đề nghị khoáng- dại bều- lyết chấp

thuận quan - điều của Thượng-nghi - viện . Sau lần phúc trình của ủy-ban Lao - động , tôi xin mời

quý đồng vận nào có ý kiến lên diễn đàn

Về điều 53, Thượng nghị viện đưa ra hai te chính bản

văn : điều 59 ,

7

Tu-chính thứ nhất : thay thế nhú 18 chữ Nghi-định

của Hànẵ-phấtº bằng những chữ “ Nghị- clịnh của hủ-tướng

Chính-phủ ” , do đó bản-văn đoạn 1 điều 59 đượ, tu-chính

như sau :

Kính mời động viên Nguyễn -trong-Nho .

. NGUYỄN-TRONG-NHO,

Thưa Chủ-tọa độần .

1
Điều 59.- . Những thể thức thi-hºah luật y kẻ ấu”

duh bằng nghị- ( nh của Thủ tướng ChíY -phủ.

Kính hưa Quý vị đồng viện ,

Ton một lát nữa đây , Chủ tọa đoàn sẽ có thể đưa ra

biểu quyết đề nghị của ủy ban Lao động Xã lội về phúc

nghị của Thượng nghị Việt đối với việc lào chế độ bồi

thường về,. bảo hiểm tai nạn lao động và bình ghề nghiệp.Thay vì bỏ -văn tu - chính của Hạ-nghi- việt thự sau :
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Dự luật này do Hành-pháp chuyển sang và đã được

HẠ Nghị-viện thảo luận trước đây một cách hết sức thận

trọng , vì ngày hôm nay , chúng ta nhận được phúc nghị của

Thượng-Nghi - viện về một số các điều khoản .

Chủnhân của một xí-nghiệp và chuẩn ân của hãng bảo

kiềm tự bao giờ cũng dễ thông -cảm với nhau nhiều hơn là

quốc-gia có thể thông cảm với người cống -nin và nếu chúng

A giao cái quyền cho chủ-nhân được bảo - tiềm an- ninh xi

hội , tại trạm nghề nghiệp cho các công nhau trong các hãng

bảo hiểm tư thì chú g ta sẽ để cho các hoạt động có thoát

ra ngoài sự kiểm soát của Quốc gia .Chúng tôi nhận thấy phải có bổn phận lên tiếng tán

đồng quan điểm của Ủy ban Lao động xã hội Ha-Nghị - viện

về những điều căn bản đặc biệt của dự luật :

Chúng tôi quan niệm rằng trong xã hội của chúng ta biện

nay chưa thì thiết lập dvợc một chở độ an ninh xã hội hoàn

báo như các quốc gia tiên tiến .

Lúc đó chế độ bồi thường và bảo Eêm tai -nạn lao

động sẽ tùy thuộc vào sự vận dụng của chủ thân, không còn

lệ thuộc vào những quy định vôtư và thích ứng mà chúng

ta mong muốn đặt ra ngày hôm nay. Đó là điềm căn bản

của phúc- ghị của Thượng-nghi-viện .

Thưa Quý vị ,

Chúng ta chị đang bắt đầu bước đi những bước chân

đầu tiên của tính cách căn bản đầu mở đường cho một hệ

thống an ninh xã hội toàn diện cho xã hội của chúng ta trong

tương lai không cần lắm .

Công-lao của Hạ-nghi -viện chúng ta đã cố gắng thảo

luận về dự luật này , mong muốn đặt một nền tảng cho chế độ

an ninh xã hội tương lai sẽ bị hủy bỏ , sẽ trở thành vô ích ,

nếu ngày hôm nay chúng ta không bác bỏ được phúc nghị

của Thượng-Nghị -viện .

Chính vì đây là những bước đầu tiên nên nó sẽ có ảnh

hưởng rất lớn lao dãn toàn bộ hệ thống an ninh xã hội của

chúng ta trong tương lai .

Vì lẽ đó mà chúng tôi muốn thưa cùng với Chủ-tọa.

đoàn và cuý đồng viên là chúng ta sẽ dời cuộc biểu quyết về

phúc nghị của Thượng - Nghị- viện đối với d luật này lại một

ngày mà chúng tôi nghĩ là sắp tới đây , khi chúng ta thảo

luận về phúc nghị Ngân-sách Quốc-gia .
hỗn loạn .

Vì vậy cho nên ủy ban Lao -động xã hội B -Nghị -viện

pháp nhiệm này và trước đây đã quyết định sẽ cố gắng đặt

những nền tảng cho một sự thống nhất , và không chấp thuận

tạo ra những căn bản cho một sự

Quen dầm của Ha-Nºh - viên chúng ta là muốn tăng

trong lãnh vực an- ninh xã hội,quốc gia phải là cơ quan có

thẩm quyền trên hết , b3 0 gồm tất cả các cơ quan khác, chi

phối các hoạt động của các xí nghiệp và của các lãnh vực

công cũng ntr tư, để bảo vệ sự an toàn có thân và an ninh

xã hội cho tất cả mọi công-dân .

Chúng tôi hy vọng khi đó , quý vị đồng viện của chúng

trẻ có thể có một dòng du hơn là bác bỏ phúc nghị này

của Thượng Nghị-việu .

(Vỗ tay)Chúng ta chỉ có tà đạt được sự thống nhất trong một

hệ thống an ninh xã hội , tránh sự hỗn loạn , nếu như quốc

gia là cơquan có thẩm quyền trên hết và nếu chúng ta không

đề mặc cho các xí -nghiệp , cho các chủ nhân muốn quy định

chế độ an ninh xã hội như thế nào đối với các công nhân

phục vụ trong xí nghiệp của mình tùy ý .

Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chúng tôi lên đây đểde

xin tái đồng quan điểm của ủy ban Lao-động Xã-hội khi

nhất định giữ nguyên lập trường của Ha-Nghị-viện , nghĩa là

bác bỏ phúc nghị của Thượng-Nghi- viện về những điều căn

bản mà chúng tôi vừa trình bày .

Chúng tôi ước muốn đề nghị của ch ng tôi sẽ được ủy

bạn và chủ-tọa đoàn chấp thuập , vì nếu không thì chúng

ta sẽ không làm được một việc có lợi ích có tính cách tiến

bộ đề bo vệ quyền lợi của công nhân và xây dắp một chế

độ an ni h thống nhất và hữu hiệu cho xã đội chúng ta trong

tương lai ,

Xin cám ơn Chủ-tọa đoàn và quý vị .

*

Chỉ khi nào quốc-gia là cơ-quan trên hết có tham-quyền

kiem-soát , đôn đốc các hoạt-động an-ninh xã hội về bảo- vệ

quyền lợi của công-nhân thì lúc đó quyền- lợi của công-nhân

mới được hưởng đồng đều , thống nhất .

Vo tay

O, ĐINH-VĂN-ĐỆ.

Nếu chúng ta giao phó sự bio-hiem tai- n; 1 lao - động ,

bảo vệ quyền lợi về an-ninh xã -hội của công nhân cho những

bảng bảo -him tư thế chúng tôi xin thưa lắng bảo hiểm tự

cũng chỉ là một xí - nghiệp một xí nghiệp thương mại và các

chủ nhân của các xí nghiệp đó bao giờ cũng cư : tìm sự gia

tăng lợi tức trước hết hơn là mưu tìm sự bảo-vệ an-toàn và

an-ninh xi - hội cho các công nhân , cho các khái hàng của

mình .

1

Chúng tôi ủ g hộ hoàn toàn ý kiến của động viện

Nguyễa- dong-Nho vừa tinh by trước khoáng đại ,

Vì vậy, nếu chúng ta để cho các chủ nhân của các xí

nghiệp có quyền bảo-hiem an -ninh xá-lợi cho c ; công- nhân

thuộc xí nghiệp của mình tại các táp bảo hi n tư thì sẽ

không có một điều gì đề bảo vệ hữu hiệu cho c • độ an-Binh

xa - hội mà chúng ta muốn thiết lập ngày hôm nay , vì các chủ

nhận bao giờ củaz có khuynh hướng binh-vực cho nhau .

Trớc hết chúng tôi bày tỏ sự hoàn toàn đồng ý với

ủy ban Lao- động Hạ-Nghị - viện và chúng tôi xác nhận cùng

quý vị ăng ở Thượng.Nghi -viện cũng như ở Hạ-Nghị- viện,

thành phần của đại diện dân cử gồm có ít cả mọi giai cấp

chứ kh “ g phải ở tại Thượng -Nghị - viện 1 , thành phần tự

bản mà ở Ha-Ng 1ị - viện là đại diện của thanh-phần lao động.

Ở đâu cũng có tất cả những giai cấp .
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Khi đọc bản phúc-nghị của Thượng-nghi-viên , thật tu

ban đầu chúng tôi thấy hơi khó chịu , khi thấy rằng một bản

phúc nghị của Viện gầy yºu cầu Viện kia dội lại , nào là

thay vì gọi là tiết mục A , B , C , thì nói là 1 , 2 , 3 hoặc

ngược lại , thay vì nói 1 , 2 , 3 thì nói là A , B , C.

Sau lời phát biểu của đồng-iện Binh-văn-Bộ và đồng

viện Nguyễn-trong-Nho , chúng tôi thông -cảm hoàn-toàn những

lý lẽ mà quý đồng viện đã nêu lên . Tuy nhiên , chiếu điều

153 và điều 113 của Nội -quy Hạ nghị viện thì có hai trường

hợp có thể đưa ra đề nghị hoán thảo luận :

.

1 ) Chiếu điều 113 , Trưởng khối đề nghị hoàn hảo

uận .

Nhưng sau khi tìm hiểu , chúng tôi nghĩ rằng những cái

mà người ta thêm vô cho rườm rà đó chi de che lấp một

điều chính yếu mì ông Chủ- tịch Ủy ban Lao-động đã trình

bày và chính rồi cũng rất đồng ý .

1

2) Chiếu điều 153 , ủy ban đề nghị hoán thảo luận ,

Chúng tôi xin thường lời lại cho ông Chủ-tịch ủy-bu

Lao-động phát biểu ý kiến

Ủy-ban đã trình bày nhữrg lý do thứ nhất , thứ nhì và

thứ by tại là m sao mà chúng ta bắt buộc các chủ nhân phải

bảo-hiêm tai - nạn lao-dộng và bệnh nghề nghiệp với sự trách

nhiệm của sự trợ cấp gia đình mà không được tùy nghi bảo:

hiệm ở tại các hãng bảohiểm tư.

Ố , NGÔ-XUÂN-THU (Chi-tịch ủy-ban Lao-dộng).

Chúng tôi nhận thấy chúng ta ở đây không phải chỉ có

trách-nhiệm ra ra trước nhiên không - đại tối chiếu Hiến

pháp, nếu đủ tục tố thì chúng ta bác bỏ lời yêu cầu phúc

nghị của Thượng- iện , còn nếu không đủ tục số tì chúng ta

chịu thua , và quan điểm của Thượng-nghi -viện đ ợc kề như

là chung quết để rồi cái điều mà chúns ta gọi là cải tiến

dân sinh , cái điều mà chúng ta muốn em lại cºi 3 bằng xã

hội mà đáng là chúng ta phải đi từ an - ninh xã -hộ rồi đi lần

tới an -ninh xi -lôi dề cho xã hội Việt-nam này được tiếnbộ.

thì chúng ta không đạt đến .

Qua ý kiến của động viên -văn- Tệ và Nguyễn

trọng-Nho , ủy ban chúng tôi hết sức tán đồng hai ý kiến đó,

tức là ủy ban chú 8 tôi cũng đồng ý xin dời nhiều khoáng

đại lại một ngày khác để chúng ta hội đủ túc tố hầu bác bỏ

quan điểm của Thu Pag- Nghi - việu , chúng tôi gia ông Chi.

tọa cho bu quyết .

Xin cám ơn Quý vị .

(Vỗ tay)

O , ĐINH-XUAN-MINH (Đệ nhất Phó Chủ tịch,

Chủ-tọa ) .

Yêm cầu Cảnh lại bấm chuông và mời quý vị vào

phòng họp trước khi biểu quyết .

Chúng vôi xin thú thật rằng , chúng tôi có tính những

điều mích lòng, nhưng chúng tôi phải nói huych ệt và vấn

tắt là quan điểm của Thượng nghị viện phải được xem là

quan điểm của những nhà tư bản , và quan đến của Hạ

nghị viện trước đây cũng như quan điểm của Ủy ban Lao

động hiện nay là quan điểm của những người muốc binh vực

những người lao động muốn đem lại một sự bio-đảm tối

thiều .

(V& tay)

Kích thư: Quý đồng viện.

Chúng tôi trân trọng đưa đề nghị của ủy ban Lao

để biểu quyết.

muốn đem lại một bước tiến bắt đầu đi từ nền 47-ninh xã

hội cho đến bên an-binh xã - hội cho xã -hội Việt-nam chúng ta .

Cho nên vì vậy, thưa quý vị , chúng ta kề ông thể thờ ơ, chi

căn cứ vào túc-số để có thể bác bỏ hay không bác bỏ được

mà chúng ta làm cái việc là thảo luận và biểu quyết về việc

yêu cầu phác- nghị của Thượng-nghi -viện hôm nay.

Quý đồng viện nào đồng ý dời cuộc thảo luận dự thảo

luật số 94 /69/ HP • thiết lập chế độ bồi thường và bảo hiểm

tai nạn lao động và bịnh nghề-nghiệp đến một ngày minh

định sau , xin giơ tay.

54 phiếu thuậnCho nên chúng tôi lên đây để ủng-lộ ý - kiến của Dân

biểu Nguyễn -trong- Nho và thiết-tha thỉnh cầu ch ủ-toa-đoàn

cũng như ủy - ban Lao-động cùng tất cả quý vị , 1 chúng ta

nên dời cuộc biểu quyết nầy lại cho đến khi nào chúng ta có

đủ tục số hay biểu quyết, vì chúng ta phải trách nhiệm rằng

đây là một cuộc biểu quyết rất quan trọng , và sự n -ninh xã

hội của đồng bào Lao -động có được tiến bộ hay không là

do cuộc biểu quyết của chúng ta .

Như vậy là hợp lệ.

(Vỗ tay)

Kính thưa Quý đồng viện ,
Vì vậy , chúng tôi xin dời cuộc biểu - quyết nầy lại một

ngày khác .

Trong phiên họp ngày hôm nay chúng ta còn có một

dự thảo luật thứ nhì nữa để thảo luận và biểu quyết.Xin cám ơn Quý vị .

(Vỗ tay)

I. ĐINH-XUAN - MINH (Đệ 1 Phó Chủ -tich Chủ

toa ).

Trong trường hợp cần phải hoàn ngày thảo-luận dự

thảo luật số I , chúng tôi xin đề nghị thoáng đại biểu quyết

hoàn luôn dự thảo luận số 2 về lao động đến một ngày minh

định sau

Kính thưa Quý Đồng- viện , Do đó chúng tôi xin đưa ra biểu quyết .
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Quý đồng việp nào chấp thuận hoặc thảo luận dự thảo

luật số 97 / 69/ HP sửa đổi điều 221 và 222 Dụ số 15 ngày

08 thông 07 năm 1972 ban hành bộ luật Lao động ” , gia

giơ tay.

Chiều điều 106 Nội-quy Ha Nghịviện . Tông- Thơ- Ký-

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân - bieu chu ký tên

vào danh-sách hiện diện ngày hôm nay, 21/12/1972.

... Dân-biều Nguyễn tuấn Anh

Trần -văn - Âu

55 vị chấp thuận

Tương- xua- Bảo,

Nguyên-ngọc-Boy

Như vậy, chúng tôi xin tuyên bố hoán thảo luận tại dự

thio luật về Lao động đến một ngày minh định sau .
Nguyễn- văn- Ca

Huynh-trua-Chánh
Chúng tôi xin tuyên bố bế mạc phiên họp ngày hôm nay .

Lý •quí-Chung

Xin đa tạ Quý đồng viện .

Nguyễn-hữu - Chung

Vu-Gong

(Vỗ tay)

Nguyễn-đức-Cung

Huỳnh-ngọc- Diệu
Bě mạc : 10g50

Định-xuân-Dũng

Lê- đình - Duyen

Tổng Thư ký, Chủ-tich

Mai-ngọc-Dược

NGUYÊN VĂN THỐNG ĐINH XUÂN MINH

(Đệ IPhó Chủ-tịch Chủ -tọa)
Nguyễn-văn-Đăng

TrầnNgọc- Giao

Nguyễn-văn-Hàm

BIÊN- BẢN phiên họp Hạ Nghị viện số : 19 / 72 / H2/ BB

ngày 21 tháng 12 năm 1972 Tô-đức-Hạnh

Nguyễn -văn -Hào

Khai-mạc : 9g30'

Lăn - Hiền

Chử - tọa Phiên - Họp

Nguyễn -hữu- Hiệu

Ông NGUYỄN-BA-CÀN ,
BỊ Dânbiểu Trần -thị -Hoa tự Phía

Chủ-tich Hạ Nghi - viện.

O... Dân-Điều Nguyễn-công-Hoan

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ -SỰ :

Phan- Xuân-Huy

Chung quyết theo lời yêu cầu phúc-nghị của Thượng

nghi-viện Dự-thảo luận số 188/ 71 /HP vấn-định quy chế

các Ngân-hàn Nông- thôn ” .

Dương- minh -Kính

Le-quang -Liêm

Ô. CHỦ-TỊCH.
Nguyên-ngọc-Liên

Pan -văn - Lớn

Chúng tôi tuyên bố phiên họp khai -mạc .

B Dân-biểu

Kính mời ông Tông-tho-Ký-đoàn .
Nguyễn -thi- Lý

... Dân -bieu Tu - đồ - Minh

O. NGUYỄNPHƯỚC-QUANG (Đệ 1 Phó Tổng
Tho-Ki). - Vũ-công- Minh
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O... Dân- biu Nguyên-ngọc- Nghĩa Phần trình bày của Tổng Thư ký doi, chúng tôi du

đây chấm dứt .

Phạm-thành-Ngọc

Xin cám ơn Quý vị

Trương- văn- Nguyệt

O. CHŮ- TICH .

Nguyễn-trong-Nho

Chúng tôi xin cám ơn Tồn-The-ký đoàn .

Hồ-ngọc- Nhuận

Kính thưa Quý đồng viện ,

Tầu- Binh- Nhật

Nguyễn-văn- Phiên tự PGAMI

Về phần phật-ký đị -phươn hôm nay không có đồng

việu nào ghi tên . Vậy, chúng tôi xin đi ngay vào nghị-trình

chánh-thức ngày hôm nay là chung quyết theo lời yêu cầu phé :

nghị của Thượng - Nghị- Viện dự thảo luận số 188/ 7 / HP

vấn-định quy-chế các Ngân hàng Nông thôn” ,

Nguyễn-văn-Quí

Pham-văn-Riot

Kính mời Ông Chủ - tịch Ủy-ban Ngân-sách Thi-chinh

và quý đồng viện trong Ủy-ban lên bàn Thuyết - trình- Cola.Lưu -quang -Sang

Gip-a -Sing 6. HỒVĂN - XUÂN (Chủ-tịch Ủy- ban Ngân -vích

Tai-chính).

V6-that-Son
Kính thưa Ông Chủ-tich ,

TẦ - Ăn - Sơn

Kính thưa Quý đồng việt ,

Sơn Thi

Do- Thong

Hoàng Thu

Dựrthảo -luật 188/ 11 /HP Quy chế các Ngân-hàng“ -

Nông thôn ” do Tổng-thống Việt-nam Cộng hòa chuyên ng

Hạ -Nghị -Viện ngày 29-3-1971 . Ủy-ban Nhân -vách Tùi.

chính Hạ-Nghị- Viện pháp nhiệm 1 đã thảo luận và phúc

trình trước khoáng- đại Hạ - Nghị-Viện (Phúc-trình số 04/H/

UBNSTC ngày 10-4-1971 ) . Khoáng -di Ha- Nghị - VinaHạ

pháp"nhiệm 1 trong phiên họp ngày 14 và 15-4-1971 đi

thảo -luận và chung- quyết dự luật nói trên và sau đó chuyền

sang Thượng- Nghị- Việt

V6-hữu-Thu

Đặng - ăn - Tiếp

Dương-thanh-Tồn

Lý- trường -Tân

Do văn-thư số 3I06/TNV/CTĐH ngày 18-5-1972

Thượng Nghị - Viện đã yêu cầu phúc nghị dự luật nói trên ,

trong phiên họp ngọy I4 12-1972, Ủy-ban chúng tôi đã thảo

luận phúc-nghị của Thượng- Nghị - Việu và xin kính phác-trinh

trước khoáng dại Hạ- việu hôm nay .

Trương- vi- Trí

Tu- đíc- Trona

Hồ- đức- Trung

Đeo-văn-Thé

Dự-thao -luật I88 / 7I/HP do Hình-pháp chuy ng

nhằm mục-đích thiết- lập một hệ-thống ngân-hàng nông thôn

đà đồ túc và gia tăng hiệu năng của Ngân hàng Phát triển

Nông nghiệp bằng cách lãnh phần cấp phát tín dụng để làm

mùa và các nhu cầu ngắn hạn đề cho Ngân hàng Phát triển

Nông nghiệp lo việc tài trợ các dự án quan trọng trung và

dài hạn.

Nguyễn- phước- Vinh Tùng.

Hồ Uyên

Tồn kết có 94 Dân- bieu hiệu-diện hôm nay,

Ngân hàng Nông thôn là một ngân hàng tư , do tư nhân

đứng ra góp vốn thành lập với đơn vị hoạt động là Quận

Hành chánh nơi Ngu hàng đặt trụ sở. Nhiều điều kiện

hoạt động của Ngân hàng Nông thôn do Dự thảo luật quy

định nhằm mục đích :
Kính thưa ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý đồng việt ,
-- Din tộc hóa aca tu baa bbc aba ( diča 3)

Sau đây. Tổng Thư ký doàn chúng tôi xin thông báo

chương-trình nghi - ự phiên họp thoáng đại hôm nay :

Tránh sự thao túng lâm thời của một người hay

một nhóm người giàu có trong việc quản trị và điều hành

(điều 4) .

.

Chung- quyết theo lời yêu cầu phúc-nghị của Thượng

nghị viện Dự-thao -luật số 188/7i /HP vấn-dynh quy-chế các

Ngân hàng Nông thôn ”.

Danh ưu tiên cho người địa phương để đ vận dụng

tư bản của địa phương và đề nghiệp vụ tín dụa của Ngân
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Kinh thưa Quý đồng- viện ,hàng Nông thôn được cung cấp đáng người và sát thực tế .

( dièu 5) .

Vì chuyên việc cấp phát tín dụng cho nông lâm ngư dân

nên hoạt đồng của Ngân hàng Nông thôn được xem như có

nhiều rủi ro hơn Ngân hàng Thương Mai , vì thế Dự thảo

luật đã dành cho những ngân hàng này một số bạc đặc

quyền như :

Quý dồng viện đã được chúng tôi thông báo và thông

tri tất cả 2 bản văn : một bản đã được kho đại Hạ-nghi

viện pháp nhiệm I chấp thuận và một bản văn phúc nghị của

Thượng -nghi-viện .

Bây giờ chúng tôi xin trình đọc trước khoáng đại Hạ

nghị- ện bản văn dự-luật đã được Thượng Nghị-Việu đà.

nghị phúc nghị .Có thể được Chính khủ yếm trợ về mặt tài chánh

bằngcách mua cổ phần của Ngân hàng Nông thôn . Sự bùa

vốn được hạn chế ở mức tối đa là 49% Luat so ngày tháp năm

Về đặc quyền của pgười vay và đặc điểm về thuế Án- định “ Quy-chế các Ngân-hàng Nông-thôn
khaba.

Chiếu Hiếu - pháp Việt-num Cộng hòa ngày 01 tháng 04

año 1967 ;

Vì là nhân hàng từ nền Ngân hàng Nông thôn dược

đặt dưới quyền hướng dẫn và kiểm soát của Ngân hàng

Quốc gia . Tuy nhiên vì hoạt động Ngân hàng Nông thôn

bồ tác hoạt động Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp nền Dự

thảo luật đã quy định việc ủy nhiệm của Ngân Hàn Quốc

1 cho Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp trong việc hướng

dẫn và kiểm soát.

Sau khi Quốc-hội đã thảo- luận và biếu-quyết .

To: g-thống Việt-Nam Cộng - Hòa

Ha Nghị Viện trong phiên họp khoáng dại ngày 14 và

15-4-1971 dã chấp thuận trên nguyên tắc bản văn Dự luật do

Hành pháp đưa sang cùng một vài sự tu chính ở vài điều

khoản cho hợp lý hơn cũng như cach dùng chữ cho xác thực

hon .

bn hành Luật số ngày thống năm

Ấn - định “ Quy-chế các Ngân-hàng Nông thôn nguyen la

như sau :

CHƯƠNG 1

Mục-đích và phạm- vi hoạt-dộngThượng Nghị Việp trong bản văn phúc nghị đã hoàn

toàn đồng quan điểm với Hạ Nghị việt côđag ta về phần

lớp bản văn dự luật . Thượng Nghị Việu không có một sự

sửa đồi căn bản nào mà chi bộ túc thêm một vài chi tiết

như sau :

Điều 1.- Ngân hàng Nông-thôn và Ngân hàng tư có

Tục đích góp phần phát triển kinh tế nông thôn bằng cách

cung cấp tín dụng cùng mọi tiện ích ngân hàng cho các ngành

BỘT g , lâm , ngư, mục và giới thiệu doanh-nghiệp tại công:

thôn .I) Nhằm mục đích giới hạn không cho bgoại kiều nhập

Việt tịch thao túng gia kish tế Việt Nam (điều 3) .

BiduĐầu 2.- Phạm vi hoạt động của Ngin-list Nhau

thôn là Quận Hà D - chánh nơi Ngân -Ang đặt trụ sở .2) Giúp đỡ tối da cho Ngân hàng Nông thôn ngõ hầu

có thể vay mượn tiền của các cơ quan tài trợ quốc tế có

hảo ý (điều 9) cũng như nâur dó lúc mới thành lập còn yêu

kém về phần vốn ( điều 10 ) .

Tuy nhiên , trong khi hệ thống ngân hàng chưa được

thiết lập cho tất cả các quận trong một Tinh, thì phạm vi

hoạt động của Ngân hàng có thể lớn hơn Quận hạt phun

khônt the vượt quá Tinh bột .3 ) Tránh sự hiểu lầm có thể gây thiệt thòi cho các

Ngân hàng Nông thôn đã được thành lập do quyết định của

Bộ Tài chính (điều 12)

1

CHƯƠNG II

Kính thưa Ong Chủ tịch , Các điều kiện hoạt động

Kính thưa Quý đồng- viện ,
Điều 3. Sáng lập viên Chủ tịch B Quả-trị , Giám

đốc vì quá bán tổng số quản trị viên Ngân-hàng Nông -thon

phải có quốc tịch Việt-nam từ khi mới sanh.

Chi được mua cà- phần của Ngân hàng Nông thôi các

thể nhân và pháp phân có quốc tịch Việtnam .

Sau khi thao luận và điều quyết , ủy -Ban chúng tôi nhận

thấy quán diềm của Thượn8-nghi- viện không hề khác biệt

với quan điểm của Hạ-nghi-viện chúng ta đã biểu quyết trước

đây. Ngoài ra những sự bồ tác của Thượng-nghi - viện rất

hợp lý vì dựa trên căn bản gia tăng sự nâng đỡ tối đa cho

các Ngân hàng Nông-th ôn . Do đó ủy ban chúng tôi kính đề

nghị khoáng đạt chấp thuận toàn bộ bản văn phúc nghị của

Thượng-nghi -viện .

Điều 4.- Môi tô- dông thể nhân cùng người trực Hệ

trong gia đình (cha , mẹ , vợ , chồng, con ) không thể sở hữu

qua 49 % tổng số cổ phần do tư nhân đóng góp.

Trân trọng cám ơn và kính chào Ông Chủ-tịch và quý

đồng viện .

Một cổ động pháp nhân cũng không thể sở hữu quá 49/6

tổng số cổ phần do tư nhân đóng góp .

Kính thư: ông Chủ tịch, Điều 5.- Ít nhất một phần năm ( 1/5) cổ phần tư nhân
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phải do cổ đông có tinh quán hoặc trú quán trong phạm vi

hoạt động của Ngânhàng Nông thôn đóng góp.

Điều 10.– Các văn kiện liên hệ đến việc thành lập

Ngân hàng Nông thôn , nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng

Nông thôn , dù có thể chấp hay không, được các cơ quan công

quyền chứng nhận , trước bạ và đăng ký miễn phí.
CHƯƠNG III

Các đặc lợi
Điều 11.- Ngân-Làng nông thôn được biến trong thời

hạn năm (5) năm kể từ ngày hoạt động:

Thuế trước bạ ;Điều 6.– Đề siúp đỡ các Ngân hàng Nông-thôn trong

trường hợp số vốn cần thiết để thành lập không được góp

đủ , Chánh-phủ kẻ mua một số cổ phần tối đa là 499/6 tồng

số cổ phần .

Thu môn bài ;

Thuế lợi tức :

Cổ phần do Chánh-phủ mua khô g được quyền đầu

phiếu , nhưng được tham gia chia lời hàng năm. Mức lời

này sẽ do ủy ban Quản-trị Quý Phát-triền Hệ-thống Ngân

hàng Nông-thốn nêu ở Điều 9 Luật này ấn định .

CHƯƠNG IV

Tông-Tác

Ngoài ra , trong trường hợp Ngân hàng Nông-thôn bị

thanh toán , sau khi trả cho các trái chủ , Chánh-phủ có quyền

tu tiên thần hồi phần bùn .

Điều 12.– Luật này cũng được p dụng đối với những

Ngấp-b% B Nông-thôn thành lập từ trước theo quyết định của

Bộ Tài- chánh hoặc các Ngân-hàng Quốc- gia .

Điều 7.– Số cổ phần của Chánh -phủ sẽ được giảm lần

lần bằng cách chuyển nhượng lại cho tư nhân , và ưu tiên

được dành cho các cổ đôn hiện hữu của Ngân-hàng:

Điều 13- Về các phương diện thành lập , tỏ sức

điều hành và kiểm soát , các Ngân-hà ng Nông-thôn thuộc sự

chi phối của Luật-số 18- CT /LĐCGQL/ SL gày 24 tháng
10 năm 1964.

Nếu sự chuyển nhượng cho tư nhân không thực hiện

được , thì hàng năm Ngân-hàng phải lập khoản dự trữ dịch

biệt để mua lại những cổ phần của Chánh-phủ .

Tuy nhiên , Hội-Hồng Quản-trị Ngân hành Quốc- giu có

thể ấn định những thể thức thi hành Sác-luật kế trên cho

phù hợp với giục đích của Ngân hàng Nông thôn và các điều

khoản của Luật này , đồng thời có thể ủy thác nhiệm vụ

hướng dẫn và kiểm toát các Ngân-hàng Nông-thôn cho Ngân

hàng Phát-triển Nông nghiệp.

Thời gian phải chuyển nhượp những cổ phần này sẽ

do Tổng trưởng Tài chính ấn định .

Điều 8.- Một Quý Phát triên Hệ thống Ngân hàng

Nông thu được thiết lập dề giúp đỡ các bgân hàng bằng

cách :

Điều 14 - Luật này sẽ đăng vào Công báo Việt- am

Cộnghòa.

Hùn vốn theo điều 6 ; O. CHỦ-TỊCH.

– Bài thọ các chi phí về huấn luyện , hướng dẫn và

tim soát ;

Kính thưa Quý đồng viện ,

Sau phần phúc tình của ủy-ban là phần thảo luận các

diem do Thượng-Nghị- viện yêu cầu phúc nghị.--- Cho các Ngân hàng Nông thôn vay dưới hình thức

ứng trước , chiết khấu hay tái chiết khấu các hồ sơ cho vay

hay thu ƠI 8 phiếu của Ngân hàng Nông thôn.
Chúng tôi kính mời quý đồng vin nào có ý kiến là

diễn đàn .

Điều 9.– Tài nguyên của Quý Phát triển Hệ thống

Ngân hàng Nông thôn gồm có : Nếu không đồ g-viện nào có ý kiến , chúng tôi đề nghị

khoáng đại chung quyết dự luật số 188 /7I/ HP.

Kính thưa quý đồng viện,Trợ cấp của Ngân sách Quốc gia hoặc Ngân sách

dja porrong ;

Các ngân khoản ngoại viện ;

Sau khi cứu xét , ủy -ban dề phai khoáng dại chấp thuận

quan điểm của Thượng-nghi-viện

Tiền vay mượn các Chính phủ ngoại quốc hoặc các

cơ quan tài trợ Quốc tế .

Áp- dụng điều 157 Nội- quy chụp tôi xin đặt câu

hỏi như sau dề khoáng đại bieu quyết .

Quý đồng viện nào bác bỏ toàn bộ quan điểm của

Thượng-viện , xe giơ tay .

Phần góp tích trong số lời ròng của các xí nghiệp

quốc doanh và của Ngân hàng Quốc gia .

Tiền lời do các nghiệp vụ lùn vốn hoặc cho vay

ghi ở điều 8.

*

* *

3 Vị bác bỏ

Việc quản trị và điều hành Quý này sẽ được ấn định

bằng tắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ .
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CHƯƠNG-TRÌNH NGHI -SỰ :
Như vậy, chiếu điều 43 khoản 8 của Hiến-pháp , quan

điểm của Thượnz-nghi-viện được coi là chung quyết .

Tiếp tục thảo luận và chung quyết phục nghi của

Thượng-Nghị-viện về :Chúng tôi xin cám ơn quý đồng viện , và trước khi

tuyên bố bế mạc , chúng tôi có 2 vấn đề xin thưa trình với

quý vị : a ) - Dự thảo luật số 94/69/HP Thiết -tập chế độ bồi

thường và bảo hiểm tai nạn lao độnz và bệnh nghề nghiệp ,

b) Dự-thao - luật số 97/69/HP Sửa đổi các điều 221 và

222 Dụ số 15 ngày 8-7-1952 ban hành Bộ Luật Lao -dộng ” .

1 ) Khoáng đại chúng ta học trở lại trong một ngày

mà Hội- đồng Chủ tịch sẽ minh dieh sau . Tiện đây , chúng tôi

kính mời quý vị Tưở6 g Khối và quý vị Chủ-tịch Ủy ban

vui lòng Pgày mai, 10 giờ sáng đến họp Hội -đồr 8 Chủ- tich

dề đa djnh nghi-ta chính thức cho tuần lễ sau cùng của

khóa họp thường lệ .

O. CHỦ-TICH

2) Ông Chủ-tịch ủy-ban Ngân- ách muốn tình cùng

khoáng dại vấn đề liên quan đến việc chung quyết ngân sách

bồ tác niên khóa 1972 và Ngân- tách Quốc- gia niên khóa 1973.

Chúng tôi tuyên bố khai mạc phiên họp . Kính mời Tổng

Tho-ky-dodo .

6. NGUYỄN-PHƯỚC-QUANG (Đệ 1 Phó Tổng

Thơ- ký).
Theo Văn-phòng và ủy-bap Ngân-sách Tài -chánh được

biết thì 2 dự luật đó sẽ được Thượnỹ - nghi-Việu biều- quyết

troi tuần này. và đề cho Hạ-nghi-Viện chúng và chung:

quyết trong thời-hạn hiền định , Chiếu điều 106 Nội -quy Ha Nabi - viện , Tổng Thơ-ký

đoàn chúng tôi xin xướng danh quý vị Dân biểu chưa ký tên

vào danh sách hiện diện ngày hôm nay , 29-12-1972.Ong Chủ- tich ủy. bạn sẽ sở Văn -thư đến mời quý vị ủy

viên trong ủy- ban Ngân- sách Tài- chính họp ly. bạn vào lgày

thứ ba ,và nếu không đủ túcổ tì sẽ lọp vào ngày thứ tư đềde

kịp bởi túc trình đến toàn thể quý vị Dân -bieu dề sau đó ,

chúng ta sẽ có phiên họp vào thứ ngày cuối của khóa học

ady,

06. Dân-Điều Rcom- Anhọt

Trần - văn-Aa

Danh-Bao

Nguyên- Phúc Liên - Bảo

Chúng tôi xin thông báo trước và quý vị ủy-viên của ủy

ban Nhân -sách Tài-chánh vui lòng đến họp đúng ngày đã

dự trù ngõ hầu hoàn tất công việc tromg thời hạn hiền định .

Chúng tôi xin cám ơn trước quý vị ủy-viên trong ủy-ban

Ngân-sách.

Nguyễn-ngọc-Bảy

Nguyễn-văn-Bảy

Nguyễn -văn- C
Đến đây, chúng tôi tuyên bố bế mạc phiên họp.

(Vỗ tay ) Huỳnh-trum - Chánh

Lý- quí-Chung

Nguyễn -hữu-Chung

Bê-mạc : 10 giờ 10

Tần -cảnh - Chung

Huỳnh-văn -C6

Hồ-ngọc-Cứ
Tổng Thơ- ký,

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chủ- tich ,

NGUYÊN-BÁ-CẦN Huỳnh-ngọc - Diệu

Nguyễn-minh-Đăng

Trần -cao- B

Nguyên-long- GiaoBIÊNBẢN Phiên- ọp Hạ nghị viện Số : 20| 72| H2/ BB

Ngày 29 tháng 12 năm 1972
Tô- đức-Hạnh

Lê -văn - Hiền

Khai mạc : 9g40 "

L -chi - Hiếu

Chủ-tụi Phiên-họp :

Nguyên lưu-Hiệu.

Ông NGUYỄN BÁ CẦN.
Bà Dân -Điều Trần -thi- Hoa tự Phấn

Chủ-tịch Hạ Nghi-viện , CỐ, Dân- Điều Nguyễn- công- Hoan
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CÔ. Dân-bieu Nguyễn- văn -Kim

Huỳnh Văn Lầu

2) Tiếp tục thảo luận và chung quyết theo lời yêu cầu

phúc thị của Thượng nghị viện về Dự thảo luật số 94 / 69 /

HP: Thiết lập chế độ bồi thường và bảo hiểm tai nạn lao

động và bệnh nghề nghiệp , và Dự theo luật số 97/ 69/ HP

Sửa dồi các điều 221 và 222 Dạ số 15 ngày 08-7-1952

ban-hành Bộ Luật Lao động. ”

Lê Quang Liêm

Nguyễn ngọc Liên

Tần Lộc Kính thưa ông Chi - tich ,

Phan văn Lớp
Kính thưa Quý đồng- viện,

Đoàn Mại

Phần trình bày của Tổng Thư ký đoàn clớng tới địa

dây chấm dứt.Tư đồ Minh

Vụ công Minh Xin cám ơn Quý vị.

Hồ ngọc Nhuận
O. CHỦ-TỊCH . -

Nguyễn Kim Phùng

Kính thưa Quý động- viện ,

Nguyên văn Phước

Dương migh Quang
Về phần nhật ký địa phương hôm nay. Không có đồng

viện BẦo ghi tên phát biểu , Chúng tôi xin đi vào phi-trình

chính thức là tiếp tục thảo luận chung quvết theo lời yêu

cầu phúc nghị của Thượng nghị viện hai Dự thảo luật :
GẶP 4 Sáng

Sơn Thi

Nguyên tất Thinh
1 ) Dự thảo luận số 94/69/HP Thiết lập chế độ bồi

thường và bảo hiểm tai -nạn lao - dộng và bệnh nghề nghiệp .

Hoàng Thông

2 ) Dự thảo Luật số 97/69/HP sửa đổi các điều 221

và 222 Dụ số 15 ngày 08-1-1952 ban- hành Bộ-luL0-0ộ g .Nguyễn Hữu Thời

Bị Dân-bầu Thương ngọc Thu tức

Kiều mộng Tau

Chúng tôi kính mời Ông Chủ - tich và quý vị trong ủy

ban lao động lên bàn dành cho thuyết-trinh-doàn .

00. Đặng văn Tiếp

Nguyễn T8

Dương thanh Tồn

Như quý dồng-viện đã biết , khoáng đại Hi-nghi- Việt

đã thảo luận hai dự-thao-luật số 94/ 69 / HP và 97 / 69/ HP

trong tuần trước nhưng vì lý do đặc biệt , khoáng đại di

chấp thuận hoặp lại trong một thời gian , sau db Hoi-dong

Chủ- tich đã họp lại và đã nhận thấy thời gian thuận tiện

đề thảo luận là ngày hôm nay để khoáng đại còn có thu

chung quyết bài dự thảo luật này cũng như hai dự-thao-luật

ban hành Ngân sách Quốc gia bổ túc 1972 và toàn mien

năm 1973 trước khi chúng ta bế mạc khóa học thường lệ .

Lúa Tạng

Tường vi Trí

Võ log Tuệu

Trần dức Trong

Bảy Riờ , chúng tôi xin trao lời cho ủy-ban và chúng tôi

đề tghị ủy ban dọc lại phúc -tinh của ủy ban da

khoáng dại tiếp tục thẻo luận .

sau do

Hà đức Tin

CEúng tôi kính mời Ông Chủ -tics dy- ban,
Đèo văn Thé

Nguyễn Phước Vĩnh Tùng
Ố . NGỐ.XUÂNTHU (Chủ- tịch ủy ban Lao-động). -

Tần văn Tuyên
Kính thưa ông Chủ -tica ,

Có tất cả 96 Dân biểu hiện diện này hôm nay. Kí , h thưa Quý động- viện,

Kính thưa Ông Chủ tịch , Ủy ban Laođộng Hạ -nghi - Viện được hân hạnh một

lần nữa phúc- rình trước khoáng đại phúc nghị của Thượng

nghị -Viện về dự thảo luật 94/69/HP .Kính thưa Quý dồng viện ,

Sau đây 1ồng Thơ- ký đoàn chúng tôi xin thông ti chương

tình Nghị sự ngày hôm nay :

I.- Về sự họp thức của thủ tục Lập-pháp

1 ) Nhật ký đi phương,

Do văn thar ső 3371 / TNV/CIDH Đgày 03-06-1972,

bghĩa là trong thời hạn ba ( 3 ) ngày trong phim đẹp ngày
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31-05-1972 của Thượng-nghi- Việu, ông Chủ tịch Thượng

nghị-Việt chuyềa Dự luật chiếu thượng về Hạ -nghi - Việt

đề chung quyết .

Trong trường hợp xí nghiệp không có bảo hiểm tại các

Công ty bảo hiểm tư , thì đương nhiên xi -nghiệp đó là như

phải bảo hiểm nơi Quý Phụ cấp Gia-dinh và Tai nạn Lao

động.

Sự chuyển giao D -luật đã tồn trong thời hạn ba ( 3)

ngày tròn dự liệu trong điều 43 khoản 6 Hiến -pháp , vậy

thủ tục Lập pháp được coi như hợp thức .

Thiết tưởng : Ha-nghi -việp nền bảo thủ quan điểm

nguyên thủy của mình , đồng thời cũng là quan điểm của Dự

thảo Luật số 94/69/HP do Hành-pháp chuyển sang vì các

lý do sau đây :
II.- Về nội dung Dự - luật được

Thượng-nghi -Viện chuyển qua Lý do thứ nhất :

A.- Nhận xét tổng quát Sự cần thiết phải thực hiện một sự thống nhất trong

tổ chức an sinh xã hội .

Theo văn thư số 3371 / TNV/CTĐH ngày 03-06-1972 ,

Ông Chủ - tịch Thượng-nghi -Viện cho biết : Hệ thống tổ - chức an-ninh xã-hội ở nước ta mới phối

thai và mới chỉ gồm có :

Thượng-nghi - Việt rất đồng quan điểm với Hạ-nghi

Việu về phần lớn bản văn Dự-luật . Tuy nhiên , thiết tưởng

cần sử dồi một vài chi tiết về cách hành văn cho rõ ràng hơn .

Chế -độ phụ- cấp gia-đình , ấn-định bởi Dụ số 2 ngày

20-1-1953 thống nhất bởi sắc- luật số 02466 ngày

5-7-1966 ;
Tuy nói rằng chỉ Cần sửa đổi một vài chi tiết và cách

hành văn bản thư của ông Chủ-tịch Thượng -nghi- Viện lại

cho biết thêm rằng : Thượng-nghi- Viện đã chấp-thuận

nguyên tắc và chủ nhân xi-nghiệp được bảo hiểm cho công

nhân tại các công ty bảo hiểm tư.

Chế độ bồi thường và bảo hiểm tai nạn lao-dộng và

bệnh nghề-nghiệp , do dự- luật này dự liệu .

Như thế các chủ nhân có thể dễ dàng lựa chọn nơi bảo

hiện thích hợp và đồng thời cũng giúp chia xẻ bớt gánh

nặng của Quý Phụ cấp Gia đình và tai -nạp Lao- động ” .

Trong tương lai, cần phải quy-định nhiều chế độ bảo

hiểm xã-hội khác, như : chế độ bio-hiệm bệnh hoạn quHurance

maladie) . chế độ bảo hiểm tàn phế ( assurance -invalidite ), chi

độ bảo hiểm nhà láo (assurance- vieilleuse ) chế độ bảo hiểm

hộ sanh (assurance-maternité) . chº độ bảo hiểm tử vong

(assurance-décès) , vv ... , để theo kịp trào lưu an-ninh xi-hội

của các nước tiên tiến trên thế -giới .

Như vậy, ngoài các điểm chi tiết sẽ được bàn đến trong

đoạn Bị : - Nhậnxét về từng điều khoản dưới đây , vấn-đề

trọng tâm cần được tranh luận ngay ở đây là :

Hạ-nghi-Việu có nên giữ nguyên quan điểm nguyên

thủy của mình, nghĩa là giữ nguyên bản văn tu chính điều 3 .

mà trước đây Hạ-nghi- Viện đã bieu-quyết như sau :

Tất cả các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hữu và vị lại

đòi hỏi một sự thống nhất và tổ-chức kỹ thuật , tổ -chức tài.
chánh và tổ-chức hành-chánh , có như thẻ mới khi di tính

được những sự hỗn loạn có thể đi đến sự thất bại của toàn

bộ anh-ninh xã -hội .

• Điều 3.- Quý phụ cấp gia đình, thành lập bởi sắc

luật số 024766 sgày 05-07-1966 được giao phó thêm trách

nhiệm quản trị Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp . Từ nay được cải danh là “ Quý Phụ cấp Gia - đình

và Ti- nạn Lao động” . Điều lệ và nội quy của Quý Phụ

cấp Gia-đình phải được sửa đổi lại cho phù hợp với trách

vụ mới .

Có như thể nới thi-hành được một cách đồng nhất

luật lệ an-ninh xã hội . Có như thể mới thực hiện được một

sự tông kiềm-soát về kỹ thuật, tài -chánh hìna-chính, điều

kiện tất yếu của sự thành công của hệ-thống an ninh xã hội.

Họ là : Hạ-nghi- viện vẻ tín đồng quan điểm của

Thượng-nghi-viện và chấp-thuận bản văn tu chích điều 3 ,

mà Thượng - nghi- việu đã biểu quyết như sau :

Nếu, theo như quan-diềm của Thượng -nghi- việu, Chủ

nhân cũng có thể tùy chi bảo hiểm tai nạn lao-dộng

bệnh nghề nghiệp cho công nhân tại các công ty bảo hiểm

tư ..... thì hậu quả của quyền quyết tuyền này là : khi

chủ -nhân bảo-hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề-pghiệp

cho công-nhân tại các công-ty bảo hiểm tư, thì chủ-nhân đã

tự đặt mình ra ngoài vòng kiểm soát của bộ lao động, nói

chung , và của Tổng Thanh-tra và kiểm tra lao-động , nói riêng .

-

Điều 3. Quý Phụ cấp Gia-đình , thành lập bởi Sách

luật số 02466 ngày 05-07-1966, ny được cải danh là Quý

Phụ cấp Gia đình và Tai -Bạn Lao- dộng và được giao phó

thêm trách nhiệm bảo hiểm tai nạ, lao động và bệnh nghề

bghiệp .

Các công-ty bảo hiểm tư, nhận sự bảohiểm tai-nạn

lao động và bệnh nghề nghiệp cho công-nhân , cũng thoát khỏi

sự kiểmsoát của các cơ quan lao động nói trên .

Điều lệ và Nội-quy của Quý Phụ cấp Gia đình phải

được sửa đổi lại cho phù hợp với trách vụ với quy định

do luật nầy .

Hoặc giả , dù cho các cơ quan này còn thực-hiện sự

kiềm-soát thì dầu sao chăng nữa sự kiểm soát đối với các

công - y bảo hiểm tư cũng không được trực tiếp và chặt chẽ

bằng sự kiềm-8oát đối với Quý Phụ-cấp Gia-đình và Tai

naa Lao -dộog ' .

Tuy nhiên , chủ nhân cũng có thể tùy nghi bảo hiểm

tai nạn lao động và bệnh nghề-nghiệp cho công nhân tại các

công-ty bảo hiểm tư , và phải khai báo cho Quý Phụ cấp

Giu - đình và Tai-nạn Lao - dộn . Mặt khác , các cơ quan lao động không áp-dụng được
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các chế-tài đối với các côngty bảohiểm tư , khi họ vi phạm

luật-lệ . như đối với Quý Phụ-cấp Gia-đình và Tai-nạn

Lao-dong ” .

Lý do thứ hai :

an sinh xã hội và những kiểm soát viên bưu thế của quý phu

cấp gia đình và tai nạn lao động , có tư cách để lập biên

bản

Nếu giao cho các công ty bảo hiểm từ việc bảo hiểm

cho công nhân , thì việc kiểm soát các chủ nhân và việc

thiết lập biên bản , dự liệu tại điều 47, không thể được giao

phí cho những kiểm soát viên của các công ty bảo hiểm tư

được, vì sẽ thiếu bảo đảm vô tư như đã trình bày trên dây .

Việc giaophó cho các công-ty bảohiểm tư không thích

hợp với các quy-dinh của dự luật :

D

Lý do thứ ba :

Kinh nghiệm của các nước tiên tiến chứng tỏ sự cầu

thiết phải có sự thống nhất trong tổ chức an ninh xã hội .

4) Dự-luật quy định rằng “ Hội -đồng Quản-trị Quý Phụ

cấp Gia-đình và Tai-nạn Lao - động có nhiệm-vụ quản- lý ...

"gân quý về bảo hiểm tai -nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

(điều 4), “ ngân quỹ này được tài trợ bởi sự đóng góp của

chu-nhân (điều 5) ; như vậy , nếu toàn thể các chủ nhân

đều bảo hiểm cho công-nhân tại các công-ty bảohiểm

thì toàn thể các chủ nhân sẽ đóng góp cho các công ty bảo-

hiệm tư ; như vậy làm gì còn có Ngân-quý về Bảo-hiêm Tai

nạn Lao-động và Bệnh Nghề-nghiệp nữa ?

:

Tại các nước tiên tiến , hệ thống an ninh xã hội được

thiết lập từ nấy chục năm nay để bảo đảm các rủi ro xã hội

xảy đến cho đời sống thiếu an ninh , về phươag diện kinh tế

của con người lao động .

Dù cho chỉ có một số nào các chủ-nhân bảo-hiềm cho

các công-nhân tại các cổng-ty bảo-hiềm tư , thì Ngân- quy về

Bảo - hiem Tai-nạp Lao động và Bình Nghề- nghiệp cũng sẽ

bị kém sút và như vậy , không còn đầy đủ phương -tiện đề

đảm đương hữuhiệu công việc phòng agừa tai -nạn lao - động

và bệnh nghề-nghiệp , như dự luật này mong muốn .

Tại Pháp quốc , trước Đạo Dụ ngày 14-10-1945 về

chế độ bồi thường và bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh

nghề nghiệp , các sáng kiến tư nhân , như các Hội kỹ nghệ

gia và các công ty bo hiểm tư , cũng đã tự động lo lắng

việc phòng ngừa và bồi thường tai nạn lao động và bệnh

nghề nghiệp .

b) Dự-luật quy- định rằng “ tỷ- lê đóng góp,..sẽ gia tăng

... lên gấp đôi đối với chủ nhân nào không tuân hành những

quy-định... ” (điều 7 ) : (nếu không nạp , … . đúng kỳ hạn , chú

nhân phải trả thêm 1 % 0 trên số tiền phải đóng cho mỗi

ngày chậm trễ ( điều 8).

Nhưng từ khi DN ngày 04-10-1945 được ban hành,

thì việc quản lý các rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề

nghiệp được giao phó cho một hệ thống các quý an ninh

xã hội . Hệ thống này gồm có ba đảng cấp :

Các Quỹ sơ đẳng an ninh xã hội ( Cassge: Pimaires

de securité Sociale ) , tại các tỉnh ( départements ) , tức là

Quỹ an ninh xã hội , cấp tỉnh , phụ trách quản lý các rủi ro

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp về các sự mất năng lực

tạm thời .

Về việc thiếu tiền đóng góp ...Quý có ru tiên quyền

đối với động-sản và bất động-sản của người thiếu tiền ?

(điều 9) : nếu giao phó cho các công ty bảo-hiềm tư , e rằng

các công-ty này , vì nề Bang thân chủ của mình ( là các chủ

nhân xi -nghiệp) sẽ không áp-dụng triệt để những chế-tài

“ gia-tăng gấp đôi” và “ trả thêm 1 % cho mỗi ngày chậm trà ,

cũng như sẽ không áp -dụng triệt để ưu tiên quyền nói trên ;

vì vậy , e rằng các chế tài kể trên sẽ không có ảnh-hưởng

nào đối với các chủ nhân .

Các Quý an ninh xã hội vùng ( Caises Régionalan de

Sécurité Sociale , mỗi vùng gồm có một số tigh ) phụ trách

quản lý những rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

về các sự mất năng lực vĩnh viên và các tai nạn gây tử nạn

cho nạn nhân .

c) Về việc trả các cung khoán cho nạn-nhân , dự -luật

quy-định rằng Quý Phụ-cấp Gia- đình và Tai- nạn L80-động ”

sẽ trả các cung khoản cho nạn nhân (điều 22 , 24, 28 , 31 và

kế tiếp) .

Quỹ quốc gia an ninh xã hội ( Caisse Nationale de

Sécurté Sociale ) , phụ trách thực hiện việc điều hòa và bù

từ trong toàn quốc về các rủi ro do các quý vùng quản lý , và

việc bảo đảm tự lực của các quỹ vùng ( các quý này phụ

trách bảo đảm tự lực của các quý sở dẳng ) .
Điều 31 còn dự-liệu rằng việc trả cung-khoản vẽ được

thực-hiện sau khi y-si cố vấn của Quý Phụ-cáp Gia đình và

Tai-nạn Lao động đã xác nhận trường-hợp mất nănglực

vinh-viên toàn phần 100 % : nếu gao phó cho các công ty

bảo-hiềm tự việc trả các cung khoản này . e rằng sự kiềm

soát của các cơ-quan lao động sẽ không được trực-tiếp và

chặt chẽ như đối với Quý Phụ- cấp Gia đình và Tai-nạn Lao

Hộp .

Luật lệ an ninh xó hội hiện hành tại Pháp quốc không

hề phố dư cho các chủ nhân quyền quyết tuyển được tùy

nghi giao cho các công ty bảo hiểm từ việc bảo hiểm tai

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các công nhân.

B– NHẬN XÉT VỀ TỪNG ĐIỀU KHOẢN

Về điều 1 : Thượng - Nghị-việc giữ y bố cục dự luật

của Hành-pháp.

Mặt khác , nếu giao phó cho y -si cố-xấu của công-ty

bảo hiểm tự trách- vụ xác nhận các trường-lợp mất năng

lực vinh -yến toàn phần 100 % . thì e rằng không đủ bao

đảm vô tư và thể thức xác nhận không được đồng nhất , vì

mối công -ty bảo-hiềm tự sẻ có y -si cố-vấn riêng .

Trái lại , Hạ-Nghị viện đã chuyển đoạn chót điều 1 của

Dự luật của Hành-pháp xuống phần đầu của điều 2 .

b ) Điều 47 dự luật quy định rằng : Việc kiểm soát

các chủ nhân trong sự thi hành các điều khoản của luật này

được đảm nhiệm bởi các thanh tra và kiểm tra lao động và

Ủy ban chúng tôi đề nghị : chấp-thuận quan điểm của

Thượng - nghi-viện .

Về đều 2 : Thượng-nghi-viện thấy cần phải xác định

rõ ràng : các cơ-sở nông-nghiệp (do các luật lệ và cải cách
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điện địa , dinh-diều và luật Người cay có ruộng) không bị

chi phối bởi luật này .

Và điều 9 : Thượng Nghị- Việp thay thư danh từ

“ người nhỏ bằng danh từ “ gia nhân (dịch theo chư Pháp

• Domestique” và “ jeau de maison ) , để tránh sự hiểu lầm

có thể xảy ra , và dối ngược ! ại 3 chữ U tiên quyền thành

“ quyền ưu tiên ” cho dễ nghe và đúng với từ ngữ thông dụng.

Ủy - ban chúng tôi đề-nghị : chấp - thuận quanđiểm của

Thượng-nghi- viện vì rằng : các cơ-sở nông-nghiệp nối trên

được chi phối bởi luật lệ cải cách điền địa và canh nông ,

đặc biệt là luật Người cày có ruộng . Mặc dù quan điểm của Thượng Nghị- Viện và điều 9

rất rõ ràng, nhưng Ủyban chúng tôi vẫn phải đề nghịkhoáng

dại xin giữ lại quan-điểm của Hạ-Nghị-Viện da tránh mâu

thuần với điều 10 .

Và điều 3 : Thượng-nghi-việc muốn cho phép các chủ

nhân xi-nghiệp được bảo hiểm cho công nhân tại các công-ty

bảo - hiem tư.

Ủy ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan điểm của

Ha-nghi - viện với các lý do đã trình bày trong đoạn A

• Nhận xét tổng quát ” trên đây .

Về điều 10 : Thượng Nghị- Việu tham lai đoạn mới

vào điều này với mục đích và dự trù rõ các hậu-qui xảy ra

khi các công-ty bảo hiểm tư có thể-vớc bảohiểm cho công:

nhân xi-nghiệp bị giải tán .

.Về điều 5 : Thượng-nghị viện ấn -định một tỷ-lệ tối đa

cho việc đóng góp của các chủ nhân là 1,5 % trên tổng số

lương bằng tháng của công nhân .

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại quan-điểm của

Ha-Nghị -Viện vì lý do : Ha -Nhi - Việp không chấp thuận

cho các chủ -nhân được tùy nghi bảo hiểm cho các công-nhân

tại các cổng ty bảo hiểm tư , như đã trình bày trên đây .

Hạ-nghị viện đã không ấn-định tỷ-lệ tối đa ấy .

Dự- luật của Hành -pháp cũng không ấn-định tỷ lệ tối

da ky và giao quyền cho hội-đồng quản - trị quý phụ-cấp gia

đình và tai-nạn lao-dộng ấn - định tỷ lệ cầu được áp dụng

khôn hạn chế.

Về điều 11 : Thượng Nghị - Viện thay thế những chú

tai nạn lao- động bằng những chữ “ bệnh nghề nghiệp ở

cuối điều 1 ; như vậy , đoạn chốt điều 11 được tu- chính

như sau :

“ ... Ngày mà bệnh nghề nghiệp được y sĩ xác định lần

đầu tiên được kề như là ngày xảy ra bệnh nghề nghiệp ” .Ủy ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan-điểm của

Hạ-nghi-viện , vì : đề cho bối -đồng quản trị quý phụ cấp vit

đình và tai -nạn lao động được tùy khi ấn- định tỷ-lệ đóng

ĐỐp của chủ nhân theo nhu cầu của quý và số lượng các

cung khoản mà quý phải dài thọ hằng năm .

Thay vì : “ ..ngày mà bệnh nghề nghiệp đượcy xúc

định lần đầu tiên được đề như là ngày xảy ra tai nạn lao

động .

Nếu ấn-định một tỷ lệ tối đa là 1,5% trên tổng số

lượng hằng tháng của côn nhân , thì e rằng sự đóng góp

của chủ-nhập không đủ để đáp ứng với nhu -cầu của quý và

nau - cầu dài thì các cung khoản : Khi đó , lại cần phải sửa

dồi tỷ-lệ tối đa 1,5 % bằng một đạo luật .

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : chấp thuận quan-điểm của

Thượng-Nghị-Việu v rằng : đoạn chót điều | dự thảo luật

của Hành pháp đã ghi sai lầm phổug chữ “ tai nạ% lao động

thay vì đáng lẽ phải ghi • bệnh nghề nghiệp ” ở cuối điều 11

mới được đúng nghĩa.

Và đều 6 : Thượng -nghi-viện không thay đổi nội

dung, mà chi sắp xếp lại cách hành văn cho được rõ ràng .

Đề-nghị : Chap-thuận quan-điện của Thượng-nghi- viện

cho được rõ ràng hơn.

Thượng-nghi -viện đồi các chú • a , b , c, .. ? thành

1 , 2 , 3 ... tại các điều 13 , 21 , 22 , 36 , 43 , 44 và 57.

Ủy-bau chúng tôi đề nghị : giữ lại quan điểm của Ha

nghj-viện , vì xét thấy sự sửa đổi của Thượng-nghi - viện

không cần thiết .

Về điều 7 : Thượnk-nghi- viện thay thế chứ sẻ : (..

sẽ gia tăng ... ) bằng chỉ có thề .. “
Về điều 25 : Thượng-nghi -viện thay đổi cách hành

văn và , thêm bì chứ 4 mức lương này trong phần cuốiba ?

dieu 25 .

Ủy ban chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan-diềm của

Hạ-nghi- viện . Tuy nhiên , trong bản tu chính điều 25 của Thượng

nghi-viện , không thấy ghi thêm 3 chữ • mức lương này ở

đâu, nên không hiểu ý định của Thượng -nghi -viện ra ao .Về điều 8 : Thượng-nghi- Điện thêm đoạn .. trong

trường hợp không bảo hiểm nơi công-ty bảo -hiều tư ở câu

cuối cùng đoạn 1 điều 8. và thêm đoạn ” hoặc ở công-ty

bảo hiểm tư liên -Hệ tại các điều 10, 12 ( đoạn 4) . 14 (don

2) 15 ( doan 2) , 19 (doan 2 ) , 20 , 22 (doan 2) , 24 (doan 2)

28 (đoạn 2 và 3 ) . 30 (đoạn 1 và 2) . 3 ! ( đoạn 1 ) , 33 (đoạn

2 ) , 34, 35 , 36 , 42 , 43 (doan 1 và 2 ) , 44 , 45 (doar 2 ).

46 (doạn 2) , 49, 50 , 51 , 52 và 53 , đề cho được rõ ràng

và phù hợp với điều 3 tu chính của Thượng-nghi-viện .

Ủy-bn chúng tôi đề nghị : giữ nguyên quan điểm của

Ha-nghi-viện , vì cách hành văn trong bản văn tu chính điều

25 của Hạ -nghi - viện dã có nghĩa rồi .
.

. Điều 26 : Thượng-nghi- Điện thêm sáu chữ • ngoại trừ

phụ cấp gia đình • tai đoạn cuối điều 26.tại

:

Ủy ban chúng tôi đ6- nghị : giữ nguyên quan điểm của

Hạ-ngay-việp , với lý do - Hạ -ghi- viện không chấp-thuận

cho các chủ nhân được tùy nghi bảo hiểm cho các công :

nhận tại các công ty bảo hiểm tư,

Ủy ban chúng tôi đề nghị : chấp thuận quan điểm của

Thượng-nghi- viện , vì có lẽ do một sự thiếu sót , bản văn

điều 26 trong dự thảo luật của Hành-pháp đã bỏ quên sáu

chữ • ngoại trừ phụ cấp gia đình 2 ,

6
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Về điều 29 và 30. Thượng -nghi - viện giữ nguyên

các điều 29 và 30 như trong dự thảo luật nguyên thủy của

Hình-pháp, vì cho rằng như thế đầy đủ hơn,

Về điều 51 : Thượng Nghị- ện thêm đoạn : Theg:

trưởng Lao- dộng tế ban hành nghị định ấn định thể thức

tuyển chọn đại diện giới chủ nhân và công nhân trong tủy.

ban" ,

:1) Và điều 29 : Bản văn tu chính điều 29 của Hạ.

nghi- viện đã bỏ hẳn đoạn chót điều 29 dự thảo luật của

Hành-pháp dự liệu rằng : “ trong trường hợp này, tổng số

phụ cấp được duy trì và tiền lương của nạn nhân hợp lại

không thể cao hơt số tiền lương đã dùng để tính phụ cấp

hàng ngày .

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : giữ lại quan điều của Hạ.

Nghi- viện đề tranh mâu thuẫn với điều 3 mà ủy-bau chóng

tôi đã xin giữ lại

Về điều 55.– Thượng-Nghi- viện sửa lại mệnh đề chót

của điều 55 như sau :

Ngoại trừ khi nào có những quy định lợi hơn do luật lệ

đặc biệt hoặc do các kết ước khác giữa đôi bên đường tự .

Như vậy, Happháp cho rằng : trong trường hợp :

- điều trị cho phép bạn thân làm việc lại , nhưng chỉ được

phụ trách cổng việc nhẹ . với mục đích giúp cho nạn nhân

hỏi bệnh hoặc thương tích mau lành , thì không phải vì thế

mà nạn nhân được hưởng theo quyền lợi hơn là khi trở lại

làm việc bình thường

Thay vì bản văn của Hạ-Nghi - viện trước đây đã biểu.

quyết như sau :

Tôi lại khi bỏ đoạn chót điều 29 này, Hi-Nghị - viên

đã có ý nâng đỡ nạn thân cho y được kiêm hưởng phụ cấp

hai ngày, một phần hay toàn phần , ngoại trừ số tiền lương

bình thườni của y .

Ngoại trừ khi nào có những quy định lợi hơn do nội

ước bay một sự kết trớc khác giữa đôi bạn đương sự ,

Ủy ban chúng tôi đề nghị : Chấp thuận quan điểm của
Thượng- Nghi- viện .

Ủy- ban chúng tôi đề nghị xin giữ lại quan điểm của

Ha-Nghị-viện đã bỏ hán đoạn chót điều 30 dự thảo luật của

Hano - phíp dự liệu rằng : “tuy nhiên , trong trường hợp tiền

lương của nạn nhân được duy trì hoàn toàn , chủ nhân sẽ

đương nhiên thay thế nạn nhân trong việc sử dụng những

quyền lợi về phụ cấp hàng ngày đối với Quý Phụ -cấp Gia -

dink vd tai nan Lao - dong ' .

Về điều 57 : Thượng Nghị -viện thêm 5 chữ sdt liệu

diều 8 , như vậy bản văn đoạn 1 điều 57 được tu chính

nhir sau :

• Điều 57.- Một quý Y tế Xã-hội được thành lập

trong quý Phụ-cấp Gia-đình và Tai -nạn Laođộng. gồm ngân

quý được bổ sng bởi một phần số của những số tiền ra

tăng vì chậm trễ thầu của những chủ nhân không đóng góp

đúng kỳ ban dự liệu ở diều 8 và bỏ những số tiền truít 1

trong quý dự trữ .

Như vậy , hành pháp cho tăng : trong trường hợp chủ

nhân duy trì cho bạn thân một phần hay toàn phần tiền

lương và nhang quyền lợi nhu thuộc hoặc do một khế ước

có phần bay Cộng đồng . hoặc do theo tập quán của nghề

nghiệp , hoặc do theo tiếng của chủ nhân , thì nếu nạn nhân

được chủ nhân trả toàn phần tiền lương , chủ nhân sẽ được

quyền tùy nhi sử dụng phu-cấp hàng ngày cấp cho nan

nhân, pha là chủ nhân có lãnh phụ cấp hàng ngày đó là

tự mình sử dụng hay cho nạn nhân được hưởng cả hai hoặc

một phần.

Ủy ban chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại quan điểm của

Ha-Nghi -viện để tránh mâu thuẫn với các điều 13 , 21 , 22,

36 , 43 và 44 .

Về điều 58. Thượng Nghị- ện chỉ sửa lại thay vì

Tông -trưởng Lao -động ” thì dành quyền cho Thủ-tướng

Chánh -phủ .Trái lại khi bị bắn đoạn chót diệu 30 này , Hạ- Nghị

via đã có ý nâng đỡ nạn nhân và cho y được kiêm hưởng

tiền lương (dù rằng được trả toàn phần ) và phụ cấp hàng

pgày.

Ủy- ban chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại quan điểm của

Hi-nghi- việp dề nâng đỡ nạn nhân .

Như vậy về diều 58 Thượng-Ngay-viện tu chính như

Sau :

Điều 58 : Thủ- tướng Chính- phủ có thg ấn định bằng

Nghị - định những điều kiện miễn áp dụwo chế độ này trong một

thời gian hạn định cho công nhân ngoại kiều làm việc trên

lãnh thổ Việt-nam cho những xí nghiệp mà trụ sở đặt tại

ngoại quốc,

Vì điều 36 : Thượng- Nghị -viện tham doạt ... và tổng

số không được quá tám mươi phần trăng nói trên vào phần

cuối điều 36 .

Ủy ban chúng tôi đề nghị : Xin giữ lại quan điểm của

Hạ-Nhi -việu.

Ủy ban chúng tôi đề nghị chấp thuận quan điện của

Thượng- Nghi -viện ,

Vì điều 59 , Thượng -Nghi - viện có hai tu chính :Về Điều 47 : Thượng- Nghị-viện sửa lại cách hành văn ,

đề dự liệu rõ hơn rằng : không những các Kiếm -soat- Việp
hữu thế của Quý Phụ -cấp Gia - dinh và Tai-nan Lao- động có

tư cách để lập biên bản , mà cả các Thanh -tra và Kiếm-tra

Lao-động cũng có tư cách này .

Tu-chính thứ nhất : thay thế những chủ nghj-định

của Hà2h- pháp bằng chữ nghị- định của Thủ-tướng

Chánh - phủ” .

Ủy-ban chúng tôi đề nghị : Chấp-thuận quan điểm của

Thượng- Nghị - viện ,

Tuchính thứ hai : thêm một đoạn 2 vào điều 59
như sau :
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Đoạn 2 điều 59 : Quý phụ- cấp gia đình và tai nạn

lao động phải áp dụng các thể thức giữ vô tách , ghi bảo

khoán , khai báo tai nạn , cách tính toán và biểu dương các

trí kim chuyên môn y như công-ty bảo hiểm tư

bởi Sác-luật số 015/65 ngày 17.9.1965 .

Quý đồng-viện nào bác bỏ quan điểm của Thượng-nghi

viện tại các điều 1 , 2 , 6 , 1 , 26 , 47 , 55 , 58 x 59, xin

giơ tay .

quy định

33 v chấp thuậnỦy ban chúng tôi đề nghị chấp thuận quan điểm của

Thượng Nghị -viện .

Kính thư: ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý đồng viện ,

Như vậy , quan điểm của Thượng- nghi-viện được coi là

chung-quyết đối với các điều 1 , 2 , 6 , 1 , 26 , 47 , 55 , 58

và 59 .

Kính thưa Quý đồng tiền ,Qua sự phân tích trình bày về những chi tiết từng điều

khoản của phúc nghị Thượng-nghi-viện vừa nêu ở phần trên

Ủy-ba: Lao động Hạ-nghi- viện chúng tôi nhận thấy :

1 ) Lý-do của Thượng-nghi - viện có thể biện minh được

khi đề nghị tu chính các điều 1 , 2 , 6 , 10 , 26, 47 , 55 , 58

vd 59.

Bều - quyết thứ nhì là biểu quyết liên quan đến đề-phi

của ủy- ban xin bác bỏ một số điều khoản do Thượng-nghi

viện yêu cầu phúc nghị . Chúng tôi xin nêu câu hỏi về khong

dại bieu quyết .

Quý đồng viện nào bác bỏ quan -điều của Thượng-nghị

viện tại các điều 3 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 19 .

20, 21 , 22 , 24 , 28 , 29 , 30, 31 , 33 , 34, 35 , 36, 42, 43 ,

44, 45 , 46 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , và 57 , xin giơ tay .

.

2 ) và các điều 3 , 5 , 7 , 8,9 , 10 , 12, 13 , 14 , 15 , 19 ,

20 , 21 , 22 , 24 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 34 , 35 , 36, 42 , 43 ,

44 , 45 , 46 , 49 , 50, 51 , 52 53 , và 57. Ủy-ban chúng tôi

không đồng ý với đề nghị tu chính của Thượng-nghi - viện .

Các điều khoản tu chính trên không chứng tỏ được là đã hoàn

hảo hơn các điều khoản của dự luật do Hạ nghị viện chuyên

qua.
70 vị chấp thuận bác bỏ

3) Do đó , Ủy ban chúng tôi không thể đồng quan điểm

với toàn thì bạn phúc thị của Thượn; prbị viện . Chiếu

diều 43 Hiến pháp và tuân hành điều 157 Nội quy Hạ nghi

viện , Ủy ban chúa tôi đề nghị bác bỏ các điều : 3 , 5 , 7 ,

8 , 9, 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 19 , 20, 21 , 22 , 24, 28 , 29 , 30 ,

31 , 33,34 , 35 , 36 , 42 , 43,44, 45 , 46,49, 50 , 51 , 52,53 .

và 57 và xin khoáng dại chấp thuận quan điểm của Thượng

bi- viện và các điều : 1 , 2 , 6. 11 , 26 , 47 , 55 , 58 , và 59 .

Như vậy quan điểm của Thượng-nghi -viện được coi là

cong quyết tại các điều khoản vừa kế. Chúng tôi xin cm ơn

quý động viện ,. .

Kính thưa Quý Công viên ,

Trân trọng kính chào ông Chủ tịch và quy động viện .

Chúng tôi đã chung quyết xong dự luật số 94/ 69/ HP

Thiết lập chế độ bồi thường và bio - hiem tai nạn lao động

và bệnh thề nghiệp ” .

6. CHỦ-TỊCH.

Kính thưa Quý công việc ,

Sau phần phúc trình của ông Chủ tịch Ủy ban Lao động

phần thảo luận các diễn do Thượng nghị viện yêu cầu phúc

nghị . Chúng tôi kính mời dồng việc nào có ý kiến làn diện

dào .

Bây giờ chúng ta sang phần lại của nghiệp chính

thức ngày hôm nay là chung quyết dự-thao-luật tố 97/69/

HP sửa đổi điều 221 và 222 Dụ 5 15 ngày 8.3.1952 bạn

hành Bộ luật Lao động . Chính tôi xin trao lời cho Ủy-dam .

Ô. ĐÀO-BÁ-NGỌC ( Thuyết-trình- viên).–

Ủy-ban Lao - dộng chúng tôi xin tiếp-tục trình bày trước

khong - dại về phúc trình của Thượng-nghi - viện lien -quan đến

dự- luật số 97 / 69/ HP • Sửa dồi các điều 221 v 222 Bộ

Luật Lao động”

Nếu không đồng viện nào có ý - kiến ,nhứt là ý -kiến trái ngược

với ủy ban , chúng tôi đề nghị khoáng-dai bieu - quyết, Chúng

tôi xin nhắc lại là ủy - ban đê-nghị chấp thuận quan điểm của

Thượ88-nghi -viện tại một số điều khoản sau đây : 1 , 2 , 6 ,

11 , 26 , 47, 55 , 58 và 59 , và xin bác bỏ một số các điều.

khoản khác . Như vậy , chúng ta sẽ có hai biểu quyết ;

Kính thưa ông Chủ tịch,

Kính thưa Quý đồng tiện ,

Biều-quyết thứ nhất là biểu quyết của khoán - đại dối

với đề nghị của ủy ban xin chấp thuận quan điểm của Thượng

nghị viện . Về một số điều khoản .

Ngày 7-5-1971 Thượng-nghi - viện dã chuyền vàng Hạ

nghị viện Dự-luật sửa đổi điều 221 và 222 Dạ số 15 ngày

08-7-1952 ban-hành Bộ-luật Lao-động ” Dự luật đã được

Thượng nghị viện biểu quyết ngày 5-5-1971 với nhiều sự

sử dồi (có viện dẫa lý-do) đề yêu cầu Hạ nghị viện phúc

oghi .

Chiếu điều 157 Nội - quy chúng tôi xin nêu câu hỏi đà

khoáng-đại biểu quyết đối với một số điều khoản mà Ủy

Ban đã đi nghị với khoáng-dại là chíp-thuập quan điểm của

Thượng -nghi- viện. ) Va) Về diều 221 (mới) .
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So với bản văn của Dự thảo luật , Tu chính của Ủy

ban Lao động Xã hội Cựu chiến binh Hạ nghị viện dã sửa

đồi bạn kỳ tối thiểu từ 7 ngày còn 4 ngày và ấn định mức

tối đa 3 thóp .

bó , như Thượng-nghi -viện đã nêu ra đối với hạu kỳ 3 tháng

nói ở diều trên , đây là một điều khoản có tính cách lập

quy.

Đồng thời thanh tra và kiểm tra lao động được quyền

ra lệnh áp dụng tức khắc các biện phí phòng ngừa hữu

biệt , khi có nguy cơ tức thời ; nhưng nếu không thể thi

hành ngay việc này , thì có thể ra lệnh ngưng ngay hoạt động

của xí nghiệp và công nhân được hưởng mọi quyền lợi trong

khi tạm nghi,

Thượng-nghi-viện đã yêu cầu phúc nghị lại nhiều điểm,

3) Đồi Cển và thành phần ủy ban an toàn lao động.

Ủy ban chúng tôi cho rằng : danh từ tam phương •

ngụ ý có sự đồng đều về số hội viên dành cho mỗi giới:

Chánh-quyềa , chủ nhân và công nhân . Điều này không thiết

thực . vì ủy ban chi có nhiệm vụ Tư vấn , nên càng có tiếng

nói hữu quyền thì vấn đề càng sáng tỏ .

1 ) Thay đoạn

Vậy quan điểm của ủy ban lao động xã hội Cựu chiến

binh Hạ-nghi- viện có phần hợp lý hơn, vì trù liệu các đại

diện của nhiều Bộ ( Y-tế , Kinh-tế , Công-chánh v... ) hợp

với các đại diện tổ chức công nhân và tổ chức chủ nhân

thành ủy ban An toàn lao độn .

tra lệnh buộc chủ nhân •

yêu cầu chủ nhân »

: Đề vấn đề thêm phần tế nhị hơn.

bång

Với lý do

:

4) Định kỳ hạn thiết lập ủy-ban Tam-phường An toàn

Lao-dong :Ủy-ban chúng tôi nhận định rằng đây là một lệnh thực

tự buộc chủ nhân phải tuân theo , và phải ghi vào phần thứ

cuốn Đồ chủ nhân 2 thù liệu nơi điều 158 , nếu

chấp nhận quan điểm của Thượng-nghi-viện , điều 158 này

cũng phải sữa dồi .

3 trong
Lý do : Cần nhiều nhất là hai (2) tháng sau khi bạn

hành luật nầy.

2) Kéo dài hạn kỳ dược quí 3 tháng nếu có lý do

chính đáng.

Chúng tôi nghĩ rằng : thời gian 2 tháng có thể kéo dài

hay ngắn quá, tùy theo quan điềm lựa chọn người vào ủy-ban,

vậy đặt kỳ bạn cũng có phần gò bó cho Tổng -trưởng Lao

động, khi lựa chọn người và đề nghị lên thủ tướnz ban hành

nghi - định thiết lập ủy ban .

Với lý do : hạn kỳ 3 tháng quá gò bó và có thể không

đủ và chủ nhân xí nghiệp chỉnh đốn tình trạng .

Ủy ban chúng tôi cho rằng như vậy sẽ không còn mức

tối đa và công nhân sẽ tiếp tục gánh chịu mọi sự
rủi ro .

Các xí nghiệp cần chấm dứt càng sớm càng tốt và vi phạm

luật lệ an ninh lao động ; nếu không sửa dồi kịp trong thời

bạn tối đa là 3 thá@ g , thì nên đóng cửa xí nghiệp . Vi lại

điều 222 đã trừ liệu thủ tục khiếu nại tối .

Về điểm này theo chúng tôi nghĩ : phải đi cho Thu

tướng chọn các hội viền thuộc các bộ khác để thiết lập ủy

bạn , thì tính cách tư vấn nới thiết thực.

6) Á - định 15 ngày đề ủy-ban cứu xét và cho ý kiến.

3) các công nhân tạm nghỉ việc được hưởng mọi quyền

lợi , nếu không được sử dụng trong các công việc khác.

Chúng tôi nghĩ rằng : thời hạn này cũng có tính cách

gò bó và khó áp dụng với thể thức làm việc của ủy ban

trên thực tế .

Kính thưa ông Chủ-tịch .Với lý do : một xí nghiệp có thể có nhiều nhà máy .

nên có thể sử dụng nhân viên của một nhà máy bị tạm

ngưng hoạt động.
Kính thưa Quý đồnỹ viện .

Ủy-ban chúng tôi nghĩ rằng việc sử dụng nhân công

trong phạm vi một xí nghiệp là một vấn đề hoàn toàn nội

bộ , không cần nêu rõ trong đạo luật này .

Qua các điểm mà Thượng- Nghi-viện yêu cầu Hạ-Nghi

viện phúc nghị .

Ủy-ban chúng tôi hoàn toàn không đồng quan điểm

với bản phúc nghị của Thượng-Nghi-viện ,b) Về điều 222 ( mới )..

Ủy ban Lao động Xã hội và Cựu chiến binh Ha-nghi

viện đã tu chính Dự thảo luận về sự thiết lập và thành

phần của ủy ban an toàn lao động .

Chiều điều 43 Hiến- pháp và điều 157 Nội-Quy Hạ

Nghi-viện .

Ủy - Ban chúng tôi đề nghị bác bỏ toàn thể ban phúc

nghị của Thượng Nghị-viện về dự luật 97/69/HP,Thượng-nghi-viện yêu cầu phúc nghị về các điểm :

Trân trọng kính chào ông Chủ -tịch và Quí Đồng- viện.1 ) Đi chỉ : lệnh truyền • thành lời yêu cầu ». Lý

do mà Thượng-nghi-viện nêu ra cũng như quan điểm của

ủy ban chúng tôi đã được trình có trong điều 221 . O. CHŮ-TICH.-

Kính thưa Quý đồ98 viện .2 ) Đặt tỳ hạn 7 ngày đề Tông-trưởng Lao động chuyền

đơn khiếu nại .

Sau phần phác trình của ủy ban là phần thảo luận các

điểm do Thượng Nghị-viện yêu cầu phúc nghị .
Ủyban chúng tôi xét thấy thời gian 7 ngày quá gò
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Chúng tôi kính mời quý đồng việc nào có ý kiến lên

dien - dan .

BIÊN- BẢN phiên họp Hạ-nght- viện số : 2 | 72| H2[ BB

Ngày 30 tháng 12 năm 1972.

Nếu không đồng viện nào có ý kiến trái vgược với độ

nghị của ủy ban , chúng tôi xin khoáng đại biểu quyết.
Khai- mạc : 9 giờ 40'

Chúng tôi xin lập lại là ủy ban đề nghị bác bỏ toàn bộ

quan điểm của Thượng Nghị-viện . Chúnf tôi xin nêu câu

hỏi dà khoáng-dại biểu quyết.
Chủ- tọa phiên - họp :

Quý đồng việc nào đồng ý bác bỏ toàn bộ quan điểm

của Thượn Nghị viện , xin giơ tay : 6. NGUYỄN-BA-CAN ,

Chủ-tịch Hạ-nghi -viện ,

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ :

73 vị chap-thuận bác bỏ

Chung:quyết theo lời yêu-cầu phúc-nghị của Thượng

nghị viện :

Như vậy , quan điểm của Thượnt-Ngai-viện được coi như

chung quyết đối với các điểm mà Thượng Nghị - viện yêu cầu

Ha-Nghi - viện thúc nghi trong dự thảo luận số 97/69/HP.

Chúng tôi xin cám ơn quý dồng-viện .

1 ) Dự thảo Luật số 29/72/HP2 Ban hành Ngân-lách

Quốc gia bì túc niên khóa 1972 ) .

2) Du-thao-luật số 30/72/HP2 • Ban hành Ngân sách

Quốc gia niên khóa 1973 ).

Kính mời ông Chủ tịch ủy-ban .

O. NGO-XUÂN-THU (Chủ-tịch ủy ban Lao-động).

O. CHŮ -TICH.
Chúng tôi thay mặt cho toàn thể quý vị ở trong iy-ban

Lao-động Hạ-Nghị-viện, xin chân thành cảm tạ ông Chủ

tịch và toàn thể quý đồng-viện .

Chúng tôi tuyênbố phiên họp khai mạc .

Kính mời Tổng Thư ký- đoàn.
Vố tay

Ô. CHỦ- TỊCH.
Ô. NGUYEN-PHƯỚC-QUANG (Đệ 1 Phố Tông

Thơ-ký).-

Kính thưa Quý đồng" viện

Chúng tôi thay mặt cho quý đồng Việt để cám ơn ông

Chủ-tịch và tất cả ủy viên trong ủy ban Lao- dong đã hai

lần trình bày với khoáng dại hai dự thảo luật liên quan tới

lĩnh vực lao động là chúng ta chung quyết ngº y hôm nay .

Chiếu điều 106 Nội - quy Hạ-nghi- viện , Tổng Thơ-ký

đoàn chú ý tôi xin xướng danh quý vị Dân-biều chưa ký tên

vào bảng danh sách hiện diện ngày hôm nay , 30/12/1972.

O... Dân biểu Rom Anhót

Tầa văn Ân

Danh Bao
Trước khi bº- mạc, chúng tôi trân trọng kính mời quý

đồn : viện dễa họp đông đủ 9 giờ sáng mai đề chung - quyết

hai dự-thao - luật số 29 và 30/72 ban-hành Ngân-3ách Quốc

gia bồ-túc niên khóa 1972 và Ngân sách Quốc-8 4 toàn diện

năm 1973.

Nguyễn Phúc Liên Bảo

Trường Xuân Bả

Chúng tôi xin cám ơn trước quý động-viện ,
Nguyễn Văn Bảy

Đến đây chúng tôi tuyên bố bế mạc buổi họp. Huỳnh-trung-Chính

Bě mạc 10 gid 30

Lý-qui-Chung

Nguyễn-hữu-Chung

Nguyễn-đức-Cung

Huỳnh-ngọc-Diêu
Tồng Thơ ký ,

NGUYỄN VĂN-THONG

Chủ-tich

NGUYỄN-BÁ-CẦN
Binh-xuân-Dũng

Trần- văn- Đôn

Nguyễn-tấn-Đời



918 23 tháng Chín 1973CÔNG- BAO VIỆT- CỘNG- HOA AN -BAN QUOC-HQI / H.N.V.

SỐ . Dân-Điều Phạm-hữu- Gia báo cùng thoáng-đại bản kiến nghị với 68 chữ ký của quý vị

Dân-biàu nguyen- văn như sau :

Nguyễn-long-Giao
Kính gởi ông Chủ tịch Hạ• shi-viện .

L - văn - Hàn

Thưa ông Chủ tịch,

Nguyễn-hữu-Hiệu

BA Trần -thị-Hoa tự Phấn
Chiều điều 47 khoản 3 Hiến-pháp Việt-nam Cộng hòa

ngày 1/04/1967,

0.0. Phan-xuân- Huy

Chiếu điều 94 Nội-quy Hạngai- iện

Dương - minh- Kính
)

Le-quang- Liên

Hồ- kia - Log

Chúng tôi , những Dân-biều ký tàn dưới đy , trân -trọẠI

yêu cầu Ôn Chủ tịch triệu tập một khóa họp bất thườn

ngu sau khi khóa học thường là thái 10 năm 1972 55

dứt , đa thảo luận và biểu-quyết dự luật quy địni ta thức

cuộc bầu cử bán phần Thượng nghị việnNguyên -th - Lý

Doan - Mai Tin- trọng kính chào ông Chu -tich ,

Nguyen-Mau
O... Dân - Điều Huỳnh-ngọc Anh

Tư - đồ -M1

Vũ Côny

Vu-công- Minh

Nguyễn-văn-Hac

Nguyễn-ngọc-Nghĩa
Trần- dinh-Ngọc

Phạm-thành-Ngọc

Hồ-ngọc-Nhuận

Lý hiền Tài

Bùi- văn-Mỹ

Nguyên-minh - Phó

Phang-công- Phú

Nguyên - bi- Lương

Nguyễn-văn-Diệu

Dương-minh-Quang
V6-văn-Phát

Gip-4-Sáng

V6-thanh-Son

Huỳnh-văn-Thứ

Duong-vy- Long

Ma-Thất

Nguyễn-văn-Thuận

Nguyễa-tắt Thinh

Nguyễn-phước-Quang

Nguyên-hữu-Thời

Nhữ-văn-Ủy

Đặng-văn -Tiếp

Bồ-Thông

Dương-thanh-Tồa

Nguyen-quoc-Bièn
V6-long -Triều

Hồ-đức -Trung Hồ-ngọc-Cân

Đeo- văn -Tố Trần -cốp-Định

Nguyễn -phước Vinh -Tùng
Le-văn-Tính

Hồ- Uyên . Le - quang- Lâm

Phạm-hữu-Gia

Tôg kết có 107 Dân-Điều hiện diện ngày hôm nay .

Diệp- và - Hưng

Kính thưa ông Chủ tịch

Vi-văn-Quý

Kính thưa Quý vị dồng viện .
Phan-duy-Tu

Tiếp theo đây . Tổng thư ký đoàn chúng tôi xin thôn Phon - Anh
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ĐÓ. Dân biểu Hồ-văn - Xuân O.O. Dân-biều Nguyễn-ngọc-Bảy

Nguyễn-thi - HaiTân-thắp3 Thức

Le - Ăn- Diệu Trần - văn -A.

Binh-xuan-Nina Phạm-ăn-Lớn

0 Hoàng-Thông
Kính thưa ông Chủtịch.

Trương-văn-Nguyên
Kính thưa Quý động viện

Plaam -văn - ÚI

Võ thành- Son

Danh-Nở

Sau đây Tô g Thơ-ký -đoàn chúng tôi xin thôi tri

chương trình nghị sự phiên họp khcn đại ngày hôm nay :

Chung quyết theo lời yêu cầu phúc nghị của Thượng-nghi

việc :

1 ) Dự -thao-luật số 29/ 72/HP2 • ban-hình Ngôn-xich

Quốc- gia bồ túc niên -khóa 1972 ,
Châu- Nghét

Nay -Lo

Trương - văn - Phúc

2) Dự thảo -huật số 30/72/HP2 •ban hành Ngân-sách

Quốc-gia niên khóa 1973 ) .

Đặng -quang- Lượng Lễ bế mạc khóa họp thường lệ thống 10-1972.

Son -Sy
Kính thưa ông Chủ- tich .

Thach -lang - Sa

Kính thưa Quý đồng viện .

Nguyễn-tấn-Phước

Touneh - Ten

Phần trình bày của Tổng-tho-Ký-doi, chúng tôi đến

dây chấm dứt .

Binh-văn- Roi
Xin cảm ơn Quý vị .

Ngô- Xuân- Thu
6. CHỦ-TỊCH . –

L - chi Hiểu

Kích thưa Quý công việp .

Vương-sơn - Thông

Ma-Thất

Về phần nhật ký địa phương hôm tay, không có đồng

viện nào khi tên . Chúng tôi xin đi ngay vào nghị -trình chính

thức ky hôm nay là chung quyết theo lời yêu cầu phát

nghị của Thượng - ngai-việt :Lưu-quang - Sap

Lâm-hoàng-Hôn

Nguyễn - văn- Chi

1 ) Dự -thao - uật số 29/12/HP2 ban hành Ngân sách

Quốc- gia bồ túc viện khóa 1972 .

Hồ-kim- Long 2) Dự-thao- Juật số 30 / 12/HP2 ban hành Ngân -tech

Quốc-g : 4 niên khóa 1973 .

Phạm-văn-Răng

Nguyễn-văn -Thống

Lý - siu.Cóong

Y-Dhe-Adiong

CHÉng tôi kính mời Ông Chủ -tich và quý vị trong ủy

ba Nga- ách Tai -chánh lên bàn Thuyết-trình -đoàn .

Kính thưa Quý vị động viện .

Tong phần đầu , chúng ta sẽ chung quyết dự thảo Luật

tổ 29/3 ( HP2 • ban hành Ngân-sách Quốc-gia bỏ túc viên

khóa 1972 .
Nguyễn-văn-Phien tự Péang

Bao-bi-Ngọc
Chúng tôi kính mời Ủy-ban .

Nguyên-thị-LýВА

0.0.

O. TRƯỜNG NHƯ THIỀM (Thuyết trình viên).
Tương-như-Thiềm

Phạm-thành-Ngọc

Ngô-văn-Luôn

Kính thưa ông Chủ tịch ,

Kính thưa Quý động viện .

Ủ bạn Ngân sách chúng tôi xin phúc trình về dự luật

số 29/7 2/HP2 Ban hành Ngân sách Quốc gia bì túc niên

khối 1912 ,

Trần-văn-Đôn

Nguyễn-tấn-Đời
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Kính thưa ông Chủ tịch.

Kính thưa Quý đồng viện

Nếu không đồng việc nào có ý kiến, chúng tôi đề nghị

khoáng đại biểu quyät . Trước khi biểu quyết , chúng tôi xin

Tổng thư ký- đoàn cho Cảnh lại mời tất cả Quý vị Dâu- Điều

vào phòng họp.

Kính thưa Quý đồng việt.

Trong phiên họp khoáng hai ngày 20-11-1972 , Ha nghị

viện dã chấp thuận một ngân sách bỏ túc cho năm 1972 lên

tới 41.686.626.700$ sº với đề nghị của Hành pháp là

43.979.381.000$ - với phiêng lý do mà ủy ban Ngân sách$

Tài chính đã có dịp trình bºy trong bản phúc tình số 01 /

H/UBNSTC ngày 10-11-1972 trước đây.

Ủy-b1n đề nghị bác bỏ toàn bộ quan điểm của Thượng

nghị viện đối với dự luật 29/ 72/HP2 «ban hành Ngân-sách

Quốc-gia bồ túc niên kaóa 1972 .

Chúp , tôi xin ngắc lại ở trọc là : cắt bỏ những kinh

phí của một số cơ quan lợi dụng ngân sách bỏ túc để tái

ghi nhớng kinh phí đã bị minh thị bác bỏ trong ngân sách

nguyên tốủy mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa chỉ tiêu ;ง

với dung ý là sẻ chi tiêu vào năm 1973 một số kinh phí vừa

phải; loại bỏ những kinh phí mà các cơ quan không hề xin

cáp.

Chúng tôi xin nêu câu hỏi đúng theo điều 157 Nội-quy

đề quý đồng viện bều quyết . Trước khi biểu quyết , chúng

tôi yêu cầu Cảnh lại , một lần nữa , kiểm điểm tổng số quý

vị Dân-biểu hiện diện .

Kính thưa Quý động viện .

Chúng tôi xin nêu câu hỏi đề quý đồng việu biểu quyết.

Quý đồng viện nào bác bỏ toàn bộ quan điểm của

Thượng-nghi- viện về dự luật 29 / 12 / HP2 ban hành Ngân

sách Quốc gia bồ túc niên khóa 1972) , xin giơ tay .

Khi thảo luận ngân sách 1972 , Thượng nghị viện , như

Ông Chủ tịch Thượng nghị viện đã xác nhận trong văn thư

phúc nghị , hoàn toàn dồn quan điểm với Hạ nghị viên

chúng ta , nhung viền lẻ thời gian hiện định giá chặt chẽ

không đủ để cứu xét những đề nghị hủy bỏ kinh phí theo

tiêu chuẩn nói trên của Hạ nghị viện chúng ta nên Thương

nghị viện đành phải tu chính lại toàn bộ Dự thảo luật theo

у đề nghị của Hành-pháp ” . 107 vị chấp thuận

(Vê tay)

Ủ , bạn Nhân- Ác Thi-c Anh chúng tôi trong phiên họp

ngày 27-12-1972 nhận định rằng lý do nêu trên là lý do

nhưng không phải là lý do duy nhất khiến Thượnỹ-nghi-viện

tái lập kinh phí bồ túc 1972 như Hành-pháp đề nghị .

Ủy-ban Ngấp- sách Tài -chính chúng tôi rất phân vân

là giữa hai lý do nối ra và không tiện nói ra , lý do nào

mới là lý do chính yếu làm động cơ thúc đẩy co việc tái

lập tổ kinh phí bổ túc 1972 như đề nghị của Hà h - pháp.

Kính thưa Quý động việt ,

Chiều điều 43 khoản 8 Hiến- pháp, chúng tôi xin tuyền

bố quan đến của Hạ- nghi- viện về dự luật 29/72/HP2 ban

hành Ngân sách Quốc- gia bỏ túc niên khóa 1972 được chung

quyết .

Chúng tôi xin cám ơn Quý đồng việt

Nhưng trong mọi trường hợp tự sai biệt giữa

43.929,381,000$ và 4.680.626.000 = 2.248.755.000 $$

là những kinh phí không cần thiết và chưa thực sự chi tiêu

cho tới cuối năm 1972 nên ủy-ban Ngân-sách Tài -cánh chúng

tôi , sau khi thảo luận và biểu quyết trân trọa: kính đề nghị

khoáng đại Hạ nghị-viện bằng một biểu quyết duy nhất bác

bỏ hoàn toàn phúc nghị của Thượng nghị viện liên quan tới

Dự thảo luật 29/ 72/HP2 ban hành Ngân-số ch bồ tác

1972» .

(Vỗ tay)

Bây giờ, chúng tôi xin trao lời cho ủy-ban để tiếp tục

phúc trình trước tháng-dại dự luật số 30/ 72 / HP2 • ban

hình Ngây sách Quốc-gia niên khóa 1973 .

O. TRƯỜNG-NHU-THIEM (Thuyết-trinh- viên).
Trước khi dứt lời ủy ban Ngânsách chúng tôi xin chân

thanh đa tạ quý vị Dân -biểu đã hiện diện với các số tiền

107 vi .

Trân trọng cám ơn và kính chào ông Chủ - tịch cùng quý

đồng việu .

Trước khi phác- trình về Ngân-sách tài - khóa 1973, ủy.

bạn Ngân - tích chúng tôi xin chân thành cảm tạ quỷ đồng

viện đã ủng hộ quan điểm của ủy ban chúng tôi , đồng thời

cũng là quan điểm của Hạ-nghi- Viện với 107 vị trên 1 vị

hiện diện. Một lần nữa , chúng tôi xin cám ơn ông Chủ-tich

và quý đồ g viện .
(vo tay)

Ố , CHỦ- TỊCH. Bây giờ, chúng tôi xin phúc trình về phút nghi của

Thượng-nghi -Viện liên quan đến dự thảo luận số 30/72HP2

• ban-hành Ngân-sácà Quốc-gia tài -khóa 1973 .Kính thưa Quý công việu .

Kính thưa ông Chủ -tich ,Sau phần phúc trình của ủy-ban là phần thảo luận các

điểm do Thượng-nghị viện yêu cầu phúc nghị .

Kính thưa Qquý đồng việt ,

Chúng tôi kính mời Quỷ đồng viện nào có ý kiến lên

diễn đàn , Cách đây 40 ngày ủy-ban Nhân-ich Tài -chính chúng
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tôi đã phục tình trước khoáng đại Hạ -nghi- Viện chíp -thuận

Ngân- Ác Quốc- gia 1973 một số kinh phí 425.986.608,500$

so với d nghị nguyên thủy của Hành pháp là

436.500.000.00 $ .

chính chúng tôi kính đề nghị ông Chủ -tich cùng quý vị đồng :

viện biểu quyết bác bỏ toàn bộ quan điểm của Thượu

ogbi - vien .

Trân trọng cám ơn và tính cho ông Chủ tịch và quý

dồn vận

( V & tay)

Mặc dầu trong phần ấn định kinh phí cho mỗi điều .

chương. mục của ngºn-sách đã có sự khác biệt khá trầm

trọng giữa ý kiến của các Dân-hiều nhưng tổng-số cắt giảm

10.513.391 550 $ đã thể hiện mối ưu-tư và cố gắng của Hi

nghị Viện là tiết giảm những chi tiêu không thực sự cần

ích của tất cả các cơ quan công quyền miễn là không làm

đình trệ và te-liệt hoạt -động của các cơ quan nầy.

O. CHŮ-TICH

Chúng tôi xin cám ơn ủy - ban.

Ủy-b» Ngân -sách Tài - chính chúng tôi quan niệm rằng

càng cắt giảm nhiều bao nhiên c ng hạ được mức ứng trước

của Ngân hàng Quốc-gia do sự chi tiêu của các cơ quan

công quyền và giảm bớt phần đóng góp của dân chúng dù

là đóng góp gián tiễp .

Trước khi sang phần biểu quy t, chúng tôi kính mời

quý đồng viện nào có ý kiến về những điểm mà Thượng

viện yêu-cầu phúc nghị lên diễn đàn .

Thực vậy tổng số tiền ứng trước của Ngân hàng Quốc

gia cho Ngân -sách chung qui cũng chỉ là tổng số tiền mà mỗi

người công dân không phân biệt giàu nghèo già trẻ dân

ông hay dàn bà ; tất cả 17 triệu rưới đồng bào phải đóng

góp đồng đều do sự mất giá của tiền tệ Quốc - gi .

Nếu không đồng viện nào có ý kiến trái 8gược với đồ

nghị của ủy-ban, chúng tôi đề nghị thoáng đại biểu quyết:

Chúng tôi yêu cầu Tồng Thơ -ký- đoàn cho Cảnh lại mời tất

cả quý vị Dâu-hiều vào phòng họp .

Chúng tôi xin nhắc lại đề nghị của ủy ban là bóc bỏ

toàn bộ quan điểm của Thượng-nghi-Viện về dự-luật

30/72/ HP2 •ban hành Ngân-sách Quốc- gia Biên- khóa 1973 .Kính thưa Bag Chủ-tịch ,

Kính thưa Quý đồng việt ,
Chiễu điều 157 Nội-quy , chúng tôi xin nêu câu hỏi và

khoánữ đại biểu quyết:

Quý đồng viện nào bác bỏ toàn bộ quan điểm của

Thượng nghị Việp về dự-luật 30/72/HP2 •ban-hành Ngôn

sách Quốc-gia niên khóa 1973 , xin giơ tay .

Trong phần trên bản phúc trình này , ủy ban chúng

tôi đã có dịp dùng chữ Thượng-nghi-viện cứu xét Ngân

sách Quốc-gi 1973 thay vì phúc nghị là vì lý do Thượng

nghi - viện thay vì cứu xét căn cứ trên biểu quyết của Hi

nghi-viện gởi sang bầu bổ túc những sự biểu quyết đó theo

đúng nghĩa danh từ phúc nghị , Thượng-nghi- viện đã cứu

xét Ngân- sách trên bản dự thảo của Hành-pháp , đề nghị

tăng giảm so với đề nghị của Hành-pháp .
98 vị chấp thuận

Do đi, khi tiếp nhận bản văn phúc nghị • ủy bịp

Ngân sách Tài-chính chúng tôi không biết đề nghị nào là của

Hạ-nghi-viện được sửa đổi đồ trình xin khoáng đại Hạ-nghi

viện cứu xét lại quan điểm của mình.

Như vậy , chiều điều 43 khoản 8 của Hiến -phap , quan

điện của Thượng nghị viện được coi là chung quyết .

Chúng tôi xin cám ơn quý đồng việu .
Trên thực tế và trên công việc làm đối với ngân sách

quốc-gia 1973 có thể nói là 2 lần cứu xét ngân sách ::

(Vì tay)

Hạ -nghi- viện cứu xét ngân . sách căn cứ trên dự -thao

luật của Hành-pháp. Chúng tôi kính mời ủy- ban

Thượng-nghi-viện cũng cứu xét ngân-sich trên dự.

thảo-luật của Hành-pháp.
O. TRƯƠNG-NHU-THIỀM (Thuyết-trình-viên).–

Kính thưa ông Chủ -tich,

Kính thưa Quý vị động viện,

Và trong phiên họp khoáng-dại Hạ-nghi-viện ngày hôm

nay đề thảo luận phúc nghị ngân sách chẳng qua là chủ đề

lựa chọn giữa hai biểu quyết ngân sách của Thượng-nghi

viện và Hạ-nghi-viện so với đề nghị của Hành-pháp và phải

có 2/3 tổng số dân -bieu chấp thuận thì biểu quyết của Hi

nghị viện mới được coi là quan điểm của Quốc- Hội

80

Ủy-ban Ngân -sách chúng tôi xin chân thành cảm tạ

Ông Chủ tịch củay như quý vị đồng việc đã hiện diện đồng

đủ ngày hôm nay để biểu quyết thông qua hai dự-luật về

Ngân sách bổ túc tài khóa 1972 cũng như Ngân-sách Quốc

gia tài khóa 1973 .
Kính thưa ông Chủ-tich ,

Kính thưa Quý công viện ,
Một lần nữa , ủy ban chúng tôi xin di ta quý đồng viện.

Vì những lý do trình bày trên dây , ủy-ban tâách tài Ô. CHỦ-TICH

7
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2) Dự-án luật quy định việc chích ngừa lao và bề bộn

yết hầu , uốn ván và ho gà cho trẻ em .

Chúng tôi thay mặt toàn thể quý đồng viện , gia nhiệt

bà dám ơn ủy-ban ngân-sách tài chính đã tích cực làm

việc ngay từ khi khai diễn khóa họp thường lệ của chúng ta

đã hoàn thành hai dự luật và cũng đã tiếp tục nỗ lực và

trình khoáng đại chung quyết hại dự luật về ngân-sách bồ

túc niên khóa 1972 và ngân-sách tiên khởa 1913 .

I

3) Dự thảo luật tu - Chính điều 32 sắt luật 012766 ngày

30-3-66 về việc ấn địna bºn phần ba Ti-sự phòng

thương - mai và côE-ky -nghệ Saigon.

Kính thưa Quý đồng việt,
4) Dy-thảo luật ấn -định việc thành lập các Toán

tiền địa

Trong phiên họp chốt hôm nay của khóa học thường

lệ thứ hai năm 1972 , thay mặt văn phòng và với tư cách

Chủ -tich Ha -phi - viện, tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể

quý đồng viện đã góp phần xây dựng tích cực vào sinh hoạt

của Hạ- nghị viện trong nuốt khóa họp .

5) Dự -thảo luậnán - định quy chĩ các Ngân-hàng Nông:

thôn .

6) Dr-thảo luật thiết lập chế độ bồi thường và bảo

hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp .

7) Dr- lo-luật sửa đổi điều 221 và 222 Dạ tố 15

ngày 8.7.952 ban hành Bộ Luật Lao động.

Khóa họp này kết thúc giữa lúc Quốc- gia đang ở vào

giai đoạn nghiêm trọng, vận mang dân-tộc đang được quyết

định , nºn tối thiểu nghĩ nhân dịp này , sau khi kiểm điểm

sơ lược những công-tác lập-pháp mà chúng ta đã hoàn thành

top3 3 tháng vừa qua , chúng ta cũng cần có m3 vài nhận

định về tình hình đất nước, ngõ hầu tìm một đường hướng

hoạt động phù hợp với quyền lợi của Tô-quốc :

8) Dự thảo- luật về Ngân -sich bố tác 1972.

9) D -thảo luận về Ngân -sách Quốc-gia tài khóa 1973.

Về phương - diện lập-pốp, một phần quan trọng thuốc

các lĩnh vực an-ninh , quốc-phòng , tiat- tế , tài chính đã

được Quốc-hội ủy-quyền cho Tổng-thống. Tuy nhiên , trong

khóa học này , chúng ta cũng đã tiếp tục ngữ 7 công tác

thường xuyên như :

Nhưng phần chính yếu đã chim một phần lớn thời gian

của chúng ta trong khóa họ " này là việc thảo luận và biểu quyế!

Ngân sách Quốc-ga tài khóa 1973. Tôi kh ng muốn đề cao

sự hoạt động tích cực của các ủy bar , nhưng nhân dịp này

tôi cũng xin ghi nhận vỰ dora ga hữu hiệu của các ủy ban

với 7 phiên họp , trong đó có 27 phiện họp tiếp xúc với

Hành- p áp .
- Chi-định các Giám sat-viên ,

Chi-định các Hội-tâm Đặc biệt Pháp-viện , và phê

chuẩn thỏa ước quốc-tế được liệt-kề sau đây :

Phe -chuẩn quy chế của tổ chức thế-giới về du lịch

(OMT).

Một điều quan trọng đang ghi nhận của khóa họp này

là trong thu hop khoáng đại thảo luận và biến tinh

nhớ , toàn thỀ quý động viên đã mạnh den nói lên quan :

đêm nhố trí của dìn tộc về giải pháp chấm dứt chiến tranh

đề vấn và hòa bình cho đất nước , phim ảnh truog thực

nguyện vọng của 17 triệu rưới đồng bào . Nguyên -song chung

của chúng ta , của toàn là nhân dân miền Nam là muốn

được sống trong Hòa bình và Tự do .- Ple- chuầu bản tu-chính Hiệp-định quốc-tế năm 1960

và bảo vệ nhân mạng ngoài biền .

Ple- couần thỏa-ước giữa các Chánh-phủ ấn-định

quy chế và cơ cấu tổ chức quốc-tế viến-thống vệ - tinh latel

sat và thỏa-ước điều hành giữa các cơ quan hữu trách về

viên-thông vệ-tinh lazelaat .

Nhưng, cho đến rgày nay , Hòa -bình vẫn chưa đều trên

mảnh đất bé nhỏ quá nhiều đau khổ này, Hòa-bình sao được

khi hai bòn dang dàm phán thì Công-gia bột chấp dư luận

Quốc- tế xua quân vượt tuyến xâm lăng miền Nam,

- Phe -chuần thỏa -rớc La Haye nhằm trừng trị các vị

cưỡng đoạt bất chính phi cơ .

Hòa bình sao được khi Cộng sản chưa đặt bút kẻ mà

dã chủ trương xé hòa trớc ngy trong tư trởng họ, đặt kế.

hoạch chăm đất , chiến dân , bắt cóc . giết hại đồng bào, lật

đồ chính quyền m ền Nam , Hành-độ C g-sản xuất phát

từ chủ ti ? " g máu lửa và hận thù , Công-sản lại luôn miện

lừa phỉnh dư luận bằng danh từ hòa hợp Quốc- gia, hòa giải

Phº-chuần các văn kiện do hội-ngai lien -hiệp bru

chính quốc-tế kỷ thứ 16 chấp-tauận tại Tokyo năm 1969.

dân tộc .

Phe-chuần thỏa -rốc giữa Chánh-phủ Cộng -HÒA

Kampuchea và Chính - phủ Việt-nam Cộng-hòa về hoạt động

hàng-không giữa lãnh thổ và bên ngoài lãnh-thổ của hai

Quốc-gia.

Nguyên-nhân chính đã là n cho bòa bình chạm đến là từ

4 năm nay , tro & các cuộc thươ: 8-3 cồn , thai hay kía

đáo, Cộ (3 -Sản Bắc Việt luôn luôn bảo thủ lập -trường của

họ là đòi hỏi chứng điều kiện thuận tiện để cho họ chiếm

đoạt miền Nam tự do này , điều mà họ không bao giờ thực

hiện được bằg chiến tranh xâm lăng .Phê chuẩn 2 Hiệp-định thư tu chính 2 điều khoản của

thỏ -ớc hàng không dân sự quốc- gia .

Ngoài ra , chúng ta cũng đã chung quyết một số các dự

luật do Thượng-nghi -viện yêu cầu phúc nghị như :

Đối với Cộng- Sản, ngưng bản chỉ có nghĩa là thay đổi

hình -thức tranla-đấu, còn mục tiêu thôn tính trước sau vẫn

là một . Do đó , không một ai phải n ? ạc nhiên khi thấy Bắc

Việt khô g chấp nhận một Ủy-hội Quốc- tế Kiều"soát Đình

chiến có đủ thẩm quyền và phương- tiện đề thi -hành nhiệm1 ) D-theo luật định -chuần” .
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vụ một cách Lữu hiệu. Và cũng không một ai phải ngạc-phiên

khi Cộng-Sản đòi xé bỏ Hiến - háp Việt-Nam Cộng-Hòa .

giải tán các cơ chế Hiển định và cơ sở chính quyền hiện

bửu dề gây xáo- rộn, tạo bất ổn , dọn đường cho chúng dễ bề

thôn tính miền đất tự-do này :

Nhân dân cả hai miền Nam Bắc Việt-nam đều mong

mỏi hòa-bình , đều đòi hỏi Hòa bình. KEônẼ một người Việt

nam nào lại cản trở hòa bình từ tập- đoàn lãnh đạo Công

bản Bắc-việt .

Kính thưa Quý đồng-viện .

Đói lại với lập-trườnk I goan -cố của Cộng Sản , nhân

dân miền Na8 cái đòi lỏi hai điều mà không ai có thể phủ

nhận được đã phản ảnh tinh thần yêu-chuộng hòa bình và

tự-do của nhân - dân miền Na 23 , thứ nhất là Bát - Việt phải

chấm dứt xá giống, thứ hai là tương lai chính-WIN miền Nam

đề cho nhân dân miền Nam tự quyết .

Tiền vọng hòa bình tuy đã bị Cộngsản Bắc- việt dày

lùi xa , nhưng nguyện- vọng hòa bình của toàn dân vẫn không

tan biến . Giai- doại hiện tại là giai -doạn mà chúng ta , những

đại diện dân tử , phải thể hiện ý muốn của toàn dân , phải

tranh-thủ cho bằng được một nền hòa bình vnh -cửu trong

tự- do và dân-chủ và trong hướng đi này, tôi tin rằng quý

đồng- viện sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của đồng

bào toàn quốc trong kỳ hưu khóa sắp tới .

Nhân- dân miền Nam Việt -Nam đòi hỏi mọi giải -páp

ngưng bắn phải đưa đến việc tái lập khu phi quên -fự trên và

dưới vi -tuyến ! 7 , là tài giới tạm-thời giữa hai miền Nam

và Bắc Việt- Nam ấn - d;nh bởi Hiệp- định Genève 1954 do-

chính Cộng-Sản Bắc-Việt đã ký kết .

Xin cám ơn Quý đồng-viện

( Vỗ tay )

Ranh giới phải được duy trì cho tới ngày thực-hiên

thống -nhất hai miền Nam Bắc bằng những -phương thức Hòa

bình và Dần -chủ. Đó là một trong những điều-kiện chính-yếu

dề cuộc ngưng hắn có ý ngĩa và kiểm soát được:

Kính thưa Quý đồng việt ,
aglogNhân dân miền Nam Việt nam đòi hỏi việc ngưas bắa

phải nhằm mục tiêu thực hiện một nền Hòa-bình thực sự

cô g bằng , bảo đảm và bền vững . Do đó, đồng thời

chương-trình tạiệt -toới của tất cả quân đội ngoại nhập khác ,

quân đội Cộng sản Bắc- việt phải rút lui hoàn toàn khỏi miền

Nam Việt-nam , Bắc" việt có tút quần thì mới có hy vọng tránh

được các cuộc tấn sát tập thể nhân dân vô tội đã từng khiến

cho dư luận thế giới phải đàng hoàng

Đẳn đây , chiếu điều 47 Hiến -pháp, tôi long trọpg tuyen

bố bê-mạc khóa họp thường lệ thứ nh) năm 1972, và một

lần nữa,chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý đồng- viện.

( V ay )

B& mac : 10g 30 '

Bắc-việt có rút quân thì nhân dân miền Nam sẽ có

khuynh hướng thiểu số gọi là “ Mặt -trận Giải-phon; Miền

Nam ” mới có cơ hội tuạt lợi hòa giải hòa - đồng , tự do lựa

chọa tương lai chánh- trị cho miền Nam Việt Nam, xử - dụng

quyền tự quyết mà không có áp lực của khủng bố , của cường

lực .

Tong Tho.ky.

NGUYỄN-VĂN-THỐNG

Chů- rich ,

NGUYÊN-BA-CÀN

QUYẾT-ĐỊNH

Cộng-sản Bắc- việc đã từng biết bao lần vi -phạm những

lời cam kết của họ , dù rằng mình thì hay mặc nhiên cũng

vậy, như họ đã vi -phạm Hiệp-định Genève 1954 về Việt

Nam Hiệp- định Genève 1962 về Ai- Leo, các cuộc ngưng

bắn nhận những ngày lễ trọng đại của dân tộc Việt-Nam ,

chứt là Tết Nẵuyền- án Mậu- Thân 1968 , như họ đã vi

phạm mặtrước sữa chánh -quyền Johnson và nhà cầm quyền

Bắc- việt vào cuối tháng 3 năm 1968 .

Trích Quyết định số 12 bis -H| HCKT/ QĐ ngày 16

thảng 2.1973 v/ v bồi hoàn cho mỗi Vị Dân- điều ngân

khoản 200.000$ , về chi phí xuất ngoại trong niên

khóa 1973 .
Cho nên , điều tối thiểu là phải chấp-nhận nguyên -tắc

buộc Cộng-sảc Bắc - việt rút quân của họ khỏi miền Nam

Việt-Nam , về sau này ít nứt lương trị của thế 1 loại còn

có dịp lên án cột lần nữa hành động vi phạm của bọn họ .

Nay chấp thuận bồi hoàn cho mỗi vị Dâu -Điều có tên

trong danh sách đính theo Quyết-định này một ngân khoản

khoán là Hai Trăm Ngàn-dồng (200.000$ 00) về chi phí

xuất ngoại trong niên khóa 1973 .Từ ngày có tòa-đàm Ba lô , chánh -quyền phân Nam đã

nhiều lần b y tỏ thiện chí liền -tiếp đưa ra những đề-nghịnhư

rộng-rái và cởi mở để tiến tới một giải pháp côr • bằng cho

cả đôi bên . Co đến nay , con đường đi tới một đi,cuộc dàn-xếp

bằng thương - ngồi vẫn rộng mở vì không một bữ nào có

thì có lợi do sự kéo dài chiến tranh hoặc do sự trì hoãn

cuộc hòa đàm .

Ngân khoản nói trên surg đương vào điều 3 Ngân sác

Hạ nghị viện 1973 ( Mục 2. Chương 1c6 ) và Quý phiếu do

tên Bà Lê thị- Tiếp Chủ -sự Phòng Kế-toán Hạ- nghi - việu:

Đó là những thực tế mà các nhà lãnh-đạo Cộng-sản

Bắc- việt cần phải kiều : tiep-tục kéo dài chiến tranh, tiếp

tục tri-hoa hồ % đàn chỉ làm cho nhân-dân miền Bắc chịu

thêm nhiều đau khổ vô ích ,

Phụ bản dính theo Quyết định số 12 Bis/ H / HC/KT/

QĐ sgày 16-2-73 V/v Quý vị Dân biểu được ngân sách

Hạ -nghi -việu bồi hoàn chi phí xuất ngoại trog niên khóa

1973.
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Ső

TT

Ngân khoản nói trên được cấp bằng một quý phiếu duy

nhất , ngay sau khi Quyết định được duyệt ký và cung đường

vào Mục 2. Chương 106 , Điều 3 Ngân sách Hạ- Nghị- Viện

niên khóa 1973.

Số tiền

bồi hoàn

Họ và Tên Dân -Điều Cước chú

Dân bầu Phạm-Anh , Trưởng Phái đoàn được cử giữ

chức vụ Quản- lý Kê-toán Quỹ tấy .
1 Nguyễn-văn- Thuận

2 Phạt -duy-Tuệ

200.000$

200.000 $

200.000$

Việc chứng minh số tiền ứng trước phải được thực hiện

theo thể lệ tài chánh hiện hành , ngay sau khi thái đoàn về

nước và thế làm là ngày 30-6.1973 , số tiền này phải được

hoàn toàn chứng minh .

3 Trần-thắt g-Thức

4 Phan -Ach 200.000$

5 Binh-xuan- Mich 200.000$

6 Huỳnh-ngọc- Anh 200.000$

7 Binh-văn-Đệ

Trích Quyết định số 23H/ HC/KTQD ngày 27 tháng 3

năm 1973 p /p bồi hoàn cho mỗi vị Dân - biều ngân

khoản 200.000 $, pề chi-phi xuất ngoại trong niên

khóa 1973.
8

200.000 $

200.000$

200.000 $

Trương -như- Thiềm

9 Nguyên -D1ọc - Bảy

10 [ Nhan- minh-Tag 200.0 10 $

Nay chấp thuận bồi toàn cho mỗi vị Dâu - hiều có tên

trong danh sách đính theo Quyết định này một ngân khoi

khoán là Hai trăm tgàn đồng ( 200,000 $ 10 ) về chi phí xuất

ngoại trong niên khóa 1973 .

Tổng cộng 2.000.000$

Ngân khoản nói trên sung dương vào Điều 3 Ngân sách

Hạ-Nghị - Viện 1973 ( Mục 2 , Chương 106) và Quý phiếu

đề tên bà Lệ-thị-Tiếp , Chủ sự Phòng Kế toán Hạ-Nghị-Việu,
* Kết toán phụ bảng này với số tiền là : Hai triệu đồng

chår (2.000,000 $ )00.

Saigon , ngày 16 tháng 2 năm 1973

Chủ-tịch Hạ-nghi- viện

DB. NGUYỄN-BÁCẦN

Phụ bản Định theo Quyết - định Số 23 / H / HC/KT/ QĐ

ngày 27.3.1973 V /v Quý vị Dần- biểu dược Ngân-sách Hạ

Nghi-viện bồi hoàn chi phí xuất ngoại trong niên khóa 1973 .

Trích Quyết định số 17.H| HC'KTQP ngày 12 tháng 3

năm 1973 Đ/c bồi hoàn cho Ô. Hoàng Thông Dân

biều ngân -khoản 200.000$, về chi phí xuất ngoại

trong niên khóa 1973.

So

TT

- + Họ và Tên Dân -biều
Số tiền

bồi hoàn

Cược chú

Nay chấp thuận bồi hoàn cho Ông Hoàng-Thông. i Hồ-ngọc-Cần
200.00 $

2 | T rong-văn -Nguyên 200.000$

3 Ney-Lo 200.000$

Dân-bieu Hạ- Nghị-Viện một ngân khoản Hai trăm ngàn

đồng ( 200.00 $ 10 ) về chi phí xuất ngoại trong niên khói

1973.

Ngân khoản nói trên sung đường vào điều 3

Ngân sách Hạ-Nghị-Việp 1973 (Mục 2. Chương 106)

4 Tan -thất - Đồng 200.000$

5 Duong -vy - Long 200.000$

6 Vương- sơn- Thông 200.000$

7 Tân -thị- Hoa tự Phấn 200.000$Trích Quyết định số 20-H/HC/KTQP ngày 17 tháng 3

năm 1973 cấp cho Phái đoàn Hạ Nghị - Viện côngxuất

tham -dự Hội nghị Tu -chính Hiến chương Liên hiệp

Nghị sĩ A châu tại Tokyo ngân khoản 475.000$, đề

dùng làm giao tế phí cho phái đoàn .

200.000$8 Lê - quang-Liên

9 | Pam-văn - Út

10 Trấn-văn-An

200.000$

200.000$

Nguyễn -văn - Hào 200.000 $Nay cấp cho Phái đoàn Hạ Nghị- Việu công xuất tham

dự Hội- chị Tu- chính Hiển- chương Liê - hiệp Nghi-

châu tại Tokyo , một số tiền ứng trước là Bốn trăm bảy

mươi lăm ngàn đồng (675.00 $ 00 ) đồ dùng làm giao tế phí

cho phái đoàn tại ngoại quốc (Quý số HNY 4/13 ).

Tổng cộng 2.200.000 $
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Két toán bảng kê này với số tiền là : Hai triệu hai

trăm ngàn đồng ( 2.200.000 $ 00 )

Ngân khoản nói ở điều | trên sung đương vào Mục 2,

Chương 106 , Điều 5 của Ngân sách Ha- Nghị- Viện , Biên

khóa 1973 và ngân phiếu dề tên bà Le- thi -Tép, Chủ tự

Phòng KẼ toán Hạ-Nghị - Việu:Saigon, ngày 27 tháng 3 năm 1973

Chủ-tịch Hạ-nghi -viện

DB . NGUYỄN-BÁ-CẦN Trích Quyết định số : 43A/ H / HC/ KT/ QĐ ngày 23 tháng

5 năm 1973 V / v bồi hoàn chi phí lưu hành cho ông

Dân biểu Hoàng - Thông.

Trích quyết định số 242H/ HC/ KT/ QĐ ngày 31-3-1973

ứng trước cho phái đoàn Hạ-Nghị- Viện công xuất

tham dự khóa học mùa xuân Liên hiệp Nghị -si Quốc

tế Abidjan ngân khoản 950.000$, đồ dùng làm

giao tế phí cho phái đoàn .

Nay chấp thuận bồi hoàn cho ông Dân biểu Hoàng Thông

số tiền Nam nươi mất ngàn bốn trăm năm mươi tám đồng

(51.458$ ) ) bằng 106US$ 10 (theo lối xuất 485 $ một Mỹ

kim) giá vé máy bay lộ trình Saigon- Vientiane -Saigon mà

Ông Dân-1 kêu Hoàng-Thông đã ứng trước mưa và kịp tham

dự Ủy- ban Đặc-biệt Tu-chính Hiếa-chương Liệt-hiệp Nghị

ai Á châu tại Lào .
Nay ứng trước cho phái - dohn Hạ Nghị- Việt công xuất

tham dự khóa họp mùa Xuân Liên hiện Nghị sĩ Quốc tế

tại Abidjan . một ngân khoản chín trăm năm mươi ngàn đồng

( 950.000 $00) để dùng làm gieo tế phí cho phái đoàn tại

ngoại quốc (Quý số HNV 5.73) .

Ngất khoản nói trên sung đường vào Mục 2. Chương

106 , điều 3 , Ngân -sách Ha- Nghị - Việu niên khóa 1973 và

Quý phiếu đề tên ông Hoàng- Thông, Dân- bều Ha- Nghi

Viện , Trưởng Phái-đoàn.

Ngân khoản nói trên được cấp bằng một Qý phiếu duy

nhất và sung d ?ơng vào Điều 3 Ngân sách Hạ- Nghị-Viện

niên khóa 1973 ( Mục 2, Chương 106) .

Dân biểu Phạm- văn-Út được cử giữ chức vụ Quản lý

K& toán Quy tây .

Trích Quyết định số 45A -HHC/KT/QĐ ngày 25 tháng 5

năm 1973 V / v bồi hoàn cho mỗi vị Dân- biểu một

nhân khoảng 100.000$, đã xuất chi cho công tác xã

học tại đơn vị trong tháng 5-1973 .

Việc chi tiêu số tiềa ứng trước nói trên phải được

chứnữ minh theo thể lệ tài chánh hiện hành ngay sau khi

phái đoàn về nước và trẻ lắm là 30-6-1973 .

Nay chấp thuận bồi hoàn cho mỗi vị Dân biểu một ngân

khoản là Một trăm ngàn đồng ( 1 00,00 $ ) đã xuất chi cho

các công tác xã hội tại đơn vị trong tiều ưu khóa tháng

5-1973,

Trích Quyết định số 26 / H / HC/ KT/ QĐ ngày 2-4-1973

V|c Bồi hoàn chi phí lưu hành cho ông Dân biểu

Hoàng- Thông.

Ngân khoản nói ở điều trên cung đường vào Mục 2 .

Chương 16, Điều 5 của Ngân sách Hạ Nghị- Viện niên

khóa 1973 và Quý phiếu đề tên Bà Lê -thị - Tiếp, Chủ-sự

phòng Kếtoán Hạ- Nga - Viện.

Nay chấp thuận bồi hoàn cho Ông Dân-bu Hoàng

Thông số tiền Hai trăm bốn mươi ha Fgàn tất. trăm sáu

mươi bảy đồ 3 ( 242.867800) bằng 5 , US $ 3 ) (theo hội

suất 475% mộ Mỹ kim) giá vé máy by lộ trình Saigon- To

kyo ,Séoul- Taipei-Hong-Kong-Saigon od O ; Dân- Điều

Hoàng-Tbồn đã ứ8 trước qua để kịp tham ủy Hội nghị

Tu chính Hiến chương Liên hiệp Nga • Á châu tại Tokyo.

ú

Trích Quyết định số 46A- H / HC /KTQD ngày 22 tháng 6

năm 1973 V / v bồi hoàn cho mỗi vị Dân biểu một

ngán khoản 100.000 $ , đã xuất chi cho công tác xã

hội tại đơn vị trong tháng 6.1973

Nay chấp thuận bồi hoàn cho tới vị Thận -bieu một

ngân khoi là Một trăm ngàn đồng ( 100,0 10 $ ) đã xuất chi

cho các c 1g tác xã hội tại đơn vị trong tiề hưu khóa

tháng 6-73.

Ngân khoản nói trên sung đường vào Mục 2. Chương

106 , Điều 3 , Ngân sách Ha - Ngh - Việu, niên khóa 1973 và

Quý phiếu đề tên ông Hoàng Thông Dân-Điều Hạ- Nghị

viện , Trưởng Phái đoàn.

.

Ngô khoản nói ở Điều trên sung đựoºng vào Mục

2 , CLượt 3 106, Điều 5 của Ngân sách Hạ-N , hi-Viện Biên

khóa 1975 và Quý phiếu đề tên Bà Lê-thi -1ếp, Chủ-sự

phòng Kế toán Hệ-Nghi- Viện .Trích Quyết định số 33 - H / HC/ KT/ QĐ ngày 17-4-1973

V / v bồi hoàn cho mỗi vị Dân Biểu một ngân khoản

I00,000 $, đã xuất chi cho các công tác Xã - hội tại

đơn vị NHÂN-VIÊN

Theo Quyết - định số 15 -H/HC/KT/QĐ ngày 28-2-1973Nay chấp thuận bồi hoàn cho nó vị D. c-bieu mộtngôi

ngân khoản là Một trăm ngàn đồng chẩn (130.00 $ 00) đã

xuất chi cho các công tác xã hội tại đưa vị . Nay chấp thuận thù lao khoán cho ôg Nguyễa-quốc
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Theo Quyếi- dinà số 16-H/HC/NV/QB ogày 12-3-1973Hưng Chuyên viên , số tiền là Năm mươi ngàn đồng cha

(50.000$ 10) về công tác nghiên cứu và soạn thảo cho Hạ

nghi-viện các dự án :

Quy-chế danh dự Dân- bều và Nghị -xi .

Tham luận về chống ô-nhiễm trong không khí và

nước.

Dự án luật chống nạn không tặc .

Ngân khoản nói trên vùng dương vào điều 3 Ngân-sách

Hạ-nghi -viện ( Mục 2. Chương 106) niên khóa 1973 (tinh

phí 1972 chuyền qua) ,

Nay chấp thuận cho Ô . Nguyễn -hoàng - Anh. Tài - xe

công-chánh tập sự (CSL. 150) Bố trước lịch 242 , hiện biệt

phối giúp việc tại Hạ -nghi-viện , được chuyển sang ngạch

tài xế quốc hội với trật tài xế quốc- hội tập sự (CSL. 150)

và giữ nguyên thâm- niên ở ngạch trật củ ( kể từ ngày 29.9

1970) ;

-

Đương sự được đăng tịch trong ngạch tài -xá Quốc- hội

duái so 16 ) ;

Theo Quyết định số 27 - H / HC/NV/ QĐ ngày 3-4-1973 , những nhân vis ngạch quản-trị sự vụ Quốc hội có tên dưới

đây , nay được xếp lên trật kể từ ngày 0-1-1973 về hai phương diện thâm niên và lương bằng :

Nrach trật

So
Họ và tên

thứtự

So

trước tịch
Cú Môi

01 | 6. Nguyễn Quang Siễn
02 Quản -trị sự-vụ thượng hạng ngoại hạng

trước 3 năm

(CSL, 1000 )

Quản-trị sự - vụ thượng hạng ngoại Hạng

sau 3 năm

(CSL. 1.100)

02 10. Trần quang Hiền 04 Quản-trị sự-vụ thượng hạng hạng 1

sau 3 năm

(CSL . 940)

Quản-trị sự-vụ thượng hạng ngoại Hạng

trước 3 năm

(CSL, 1000)

Theo Quyết- định số 30-H/HC/NV/QĐ ngày 7-4-1973

Nay tạm cất chức không lương kể từ ngày 3-3-1973 .

ngày bị giam Cửu, ô . Huỳnh -văn - Đạt . Tùy-Phá Quốc-hội

thượng hạng 4 , tòng sự tại Hạ -nghi - việt , để chờ phía

quyết của Tòa - đa ;

Thăng Tham -sự thượng hạng bang 4

Ô . Nguyễn -văn-Rung. Bố tt 23 (HNV)

(TNQV còn giữ lại : 09 ngày)

Tham-sự hạng I )

Thắng Tabà sự hạng 2

0. Nguyễn -văn-Kha , số tt 18 (HNV)

Tham-sự hạng 3)Theo Quyết- dynh Số 31- H / HC/tv/ QĐ : ày 17-4.

1973 , những nhân-viên các ngạch Quốc hội có 1 sau dây

được thi thẳng về niên khóa 1973 và thang trật ti từ 01.01 .

1933 về hai phương diện thân tiện và lượng- b 3 :

C. Ngạch Thư-kỷ Quốchội;

Thăng T} --ký thượng hạng Lang 2

Ba Lê- thị -Tiếp , số tt 170 (HNV)

(Thư ký thượng hạng hạng 3)

A.- Ngạch Quản -tri sự-vụ Quốc- hộ .

Thăng Quản-tr . Sự-vụ hạng 1

SỐ. Nguyễn-sanh- Cương , số tt 19 (HNV ,

Ng yên - trung-Nghi , số tt 11 (HNV )

(On-trị Sự-vụ hạng 2)

Thăng Ti v - ký thượng hạng hạng 3

ỐỐ. Ngô- hiệp Đồng, số tt 105 (HNV)

Nguyễa- ngọc-Tương , số tt 32 (HNV)

(Thơ ký thượng hạng mạng )
B. - Ngạch Tham- sự Quốc-hội

Thăng Tham- 8 thượng hạng hạws 2

Lê -ngọc-Tú , số tt 28 ( HN )

(TQV còn giữ lại : 06 th 05ng)

(Tam-ự thượng hạng hạng 3)

O. Thăm TG.ký thượng bạ = g hạ18 4

6. Nghiểm -văn-Việt , số t 43 (HNV)

( Thơ - ký Quốc hội hạng 1 )
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Thăm Thư-ký Hạng 1 Thăng Tốc-kỳ hạng 2

Cô Đặng-thị Như-Mai . số tt 63 (HNV) Bà Nguyễn-thị -Loan , số tt 43 (HNV)

Bà Đặng-thi -Ngọc , số tt 64 (HNV)

Vương-thị Mai-Khanh, số t 80 (HNV)

Cô Phạm-thi -Khương số tt 33 (HNV)

Bà Ngô-thị -Quỳ , số tt 61 (HNV)

Tốc kỳ sang 3
Nguyễn thị Huỳnh-Nga, số t 88 (HNV)

E.- Ngạch Thư-ký đánh máy Quốc- Hội
Vô-thi -Phước , số tt 59 (HNV)

(Thư-ký hạng 2 )

Thông Thư ký Hạng 2

Thăng Thư ký đánh máy thượng hạng hạng 1

BỊ Lâm-ngọc-Nữ, số tt 22 (HNV)

Nguyến-thị Kim Ngọc, số tt 39 (HNV)

(Thư ký đánh máy thượng hạng hạng 2)

Cô Phạm -thị Ngọc Bích, số tt 198 (HNV)

Huỳnh-kiền-Dung , số tt 58 (HNV)

Phạm-thị - Hưởng , số tt 90 (HNV)

Thăng Thư ký đánh máy thượng hạng mạng 3

b. Nguyễn Tuyến, số tt 123 (HNV)

(TNQV còn giữ lại : 24 ngày)

(Thư-ký đánh máy thượng hạng Lạng 4)

Bà Nguyễn-thị -Phúc, số tt 94 (HNV)

Cô Nguyễn-thị Ngọc-Nga , số tt 79 (HNV)

Nguyễn- thị Kim Dung , số ti 89 (HNV)

Bà Lê thị Hồng.Yến , số tt 60 (HNV)

Nguyễn-thị Kim -Oanh , số tt 65 (HNV)

Thăng Tư-ký Cách máy thượng hạng mạng 4

Ổ Nguyễn-văn-Tuyên , số tt 129 (HNV)

(TNQV còn giữ lại : 9 tháng 21 ngày)

(Thư ký đánh máy hạng 1 )

CS Lê-tan-Soa , sõ et 77 (HNV)

Bùi-thị Phương Mỹ , sổ tt 81 (HNV).

Pham -thi Tuyér-Haab , ső tt 76 (HNV )

Tháng Tư-ký đến máy hạng 1

Bà Nguyễn -thị Hồng-Châu, số t 67 (HNV)

6. Trần-tứu - Năng, số tt 95 (KBC.4 : 03 )

(Thư ký đánh máy lạng 2)

Nguyễn-thị- Hường số 1 72 (HNV)

Trần-thị Kim-Sa , số tt 160 (HNV)

Hồ-kim -Hạnh , số tt 91 (HNV)

(Thơ ký hạng 3)

Thăng Tư-ký đánh máy lạng 2

Cố Cao-thị Xuân-Lang , số tt 64 ( HNV)

D,- Ngạch Tốc-ký- Viện Quốc hội

Bà Nguyễa-ti- Rư, số tt 74 (HNV)

Phạm-thị Hồng -Thơm , số tt 69 ( HNV)

Võ-thị -Truyền số : 84 (HNV)

Lê-chi -Đ em , ső tt 68 (HNV)

Thăng Tốc-ký thượng hạng ngoại hạng.

Cô Psạn-ngọc-Lang , tổ t 17 (HNV)

(Tốc-ký thượng hạng hạng 1 ) Cô Dinh-thị - Huệ , số tt 96 (HNV)
.

Bà Trầa-thị Ngọc- Xuân , số tt 97 ( INV)

Thăng Tốc-ký thượng hạng mạng |

Cô Chương - thị -Giàu , số tt 100 ( HN )

Bà Trang -thi -Y , số tt 23 (HNV)

(Tốc-ký-viên thượng hạng hạng 2)
Trần-thị- Lâm , tố t 80 (HNV)

Thăng Tốc- ký thượng hạng hạng 3

Cô Huỳnh-thi -Nghiệp , số tt 73 (HNV)

Lương-thi - Phấu , số t 78 (HNV)

(Thư ký đánh máy hạng 3)Cô Nguyễn-anh-Châu, số tt 31 (HNV)

(Tốc-ký thượng hạng sang 4)

Thăng Tốc -ký hạng 1

F. Ngạch Điện-thoai-viên Quốc-hội

Thằng điện-Thoại-Vien thượng hạng hạt g 3

Bà Dương- thi-Tốt , số t 3 (HNV)

(Điện-Thoại-viên thượng hạng sang 4)

Cô Nguyễn -thi- Nguyệt , số tt 42 (HNV)

(Tốc kỳ hạng 2)



928
28 tháng Chín 1973

CÔNG BÁO VIỆT- NAM CỘNG- HÒA AN-BÀN QUỐCHỘI - H.N.V.
1

1

Thăng ĐiệnThoại - viên thượng hạng mạng 4

6. Nguyễn- văn-Chân, số tt 10 (HNV)

( Điện-thoại- viên hạn; 1 )

Thắng Tài-xe hạng 2

06. Dương Minh , bố t 42 (KBC.6537)

Nguyễn -văn- Hữu, số tt 39 (HNV )

(Thâm- niên quân-vụ còn giữ lại : 2 năm)

(Tri- xe hạng 3)

1

1Thắng Điện -thoai -viên hạng 3

6. Nguyễn Hgọc-Tinh , số 7 (HNV)

(Điện- thoai-viên hạng 4) I.- Ngọc Tùy-phái Quốc- hội

G.- Ngạch cảnh-lại Quốc-hội
Thăng Tùy-phái thượng hạng ngoại hạng

O. Trän-văo- Sinh , ső pt 2 (HNV )

(Tùy-pới thượng hạng mạng 1 )
Thăng Cảnh -lại thượng hạng hạng 2

ĐÓ . Phạm-văn- Bảo , số tt 22 (HNV)

(TNQV còn giữ lại : 075 35 23ng)

Thăng Tùy-phái thượng hạng mạng 1

O. Ng8 -văn -Hyu, ső rt 17 (HNV)

Tu - phái thượng hạng hạng 2)

Ho- Mão , sőtt 13 (HNV )

(Cinh lại thượng hạng hạng 3)

Tháng Tùy-phái thượng hạng sang 2

Thắng Cảnh lại hạng 2

6. Bùi-văn - Giai, số tt 32 (HNV)

(TNQV còn giữ lại : 050 10th 21g)

(Cinh-lại hạng 3 )

6. Phan -văn - Son, số tt 47 (HNV)

( TNQV còn giữ lại : 01 03th 13ng)

( Tùy-phái thượng hạng hạng 3)

Thắng Cảnh- lại hạng 3

Thăng Tùy- phi thượng hạng hạng 4

6. Nguyễn-văn - Đồng , số tt 56 (HNV )

( Tùy-phái hạng 1 )
Ô. Nguyên-Dạ , số tt 26 (HNV)

(Canh lại hạng 4)

H. Ngạch Tài-xê Quốc hội

Thăn Tài-xi thượng hạng ngoại hạn;

Thăng Tùy-phái hạng 1

bỐ, Nguyễn- văn-Thân , vỏ t 51 (HNV)

Đặng-huy- Vượng, số tt 40 (HNV)

- Nguyễn- văn-Quí , số tt 37 (HNV)

(TNQV còn giữ lại : 5th 29us)

(Tùy- phái hạng 2)

, Huỳnh-công - Ngợi , số tt 19 (HNV)

( Tài- xẽ thượng hạng mạng 1 )

Thăng Tii-xế thượng hạng lạng 1
Thăng Tùy-phái hạng 2

VE

Oh, Huỳnh- va -Hấu, bố t 38 (HNV)
6. Trần- văn-Nghĩa , số tt 13 (HNV)

Nguyễn-văn- An, số t 11 (HNV)

(Tài -xế thượng hạng hạng 2)

Huỳnh-ngọc-Lang, sổ tt 63 (HNV)

(Thâm-ni a giữ lại : 11th 17ng)

- Trương-văn-Tư , số tt 65 (HNV)

( Tùy-phái hạn 3)

Thăng Tài- xế thượng hạng hạng 3

, Phan -văn-Chuộng , số t 14 (HNV)

(Tài- xế thượng hạng mạng 4)

Thăng Tải -xe hạng 1

SỐ. Phan -the - Ngọc , số t 33 (HNV)

Nguyên-Hiệp, số tt 33 (HNV)

Taeo Quyết định : số 34 H / HC/NV/ QĐ Ngày 26-4
1973.

Nay chấp thuận cho 6. Nguyễn-hoàng- Lĩnh , Tham-sự

Quốc-hội thượng hạng hạng 2 (CSL. 590) số trước tịch II ,

được cải : 8ạch Quản- rị Sự vụ Quốc-hội với trật Quản trị

Sự vụ Q ốc-hội Fa3g 2 ( CSL. 60 ) kể từ ngày duyệt ký

Quyết địh về ph ng diện lương đồng và giữ nguyên thân

niên troƯg ngạch tật củ ( 01-01-1972).

trong sự duợc đăng tích trong ngạch Quản trị Su - vụ

Quốc-hội dưới số 21 ;

Le - văn- Âu, có tt 35 (HNV)

6. Phạm-Thanh , sổ tt 22 (HNV)

(Tài -xe hạng 2)
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Theo Quyết-định số 35 -H/HC /NV/QĐ ngày 26-4-1973 , Những nhân viên có tên dưới đây được cải ngạch Tham-sự

Quốc-hội kể từ ngày duyệt ký Quyết - định về hai phương-diện thâm -niên và lương- bồng :

Ngạch trật , chi số lượng sốtt
So

thứ

tự

Họ Tên

Cú Mới

1
Phạm-ngọc-Long T ốc- ky - vin QH , thg 8

ngại hạt 8 (CSL.480)

số tt 17

Tham-sự QH . thg 5 kg 4

(CSL. 510)

so tt 53

2
Châu- trong-Đường Thư- ký QH. thg 5g bs 3

(CSL. 390)

ső it 108

Tham-sự QH . Lạng 3

(CSL . 410)

số tt 54

3
Nguyễn-ngọc-Tương Thư ký QH , thg 5g bị 3

(CSL. 390)

sõ tt 32

Tham-ự QH . hạng 3

(CSL, 410)

số tt 55

Theo Quyết định số 36/H/HC/NV/QĐ ngày 27-4-1973 cải ngạch Quản- trị Sự vụ Quốc hội với trật Quản-trị Sự vụ

Quốc-hội hạng 3 (CSL. 550) kể từ ngày duyệt ký quyết định

về 2 Phương- diện thâm-nita và lươn-bồng.
Nay chấp thuận cho Ô , Nguyễn-ngọc-Văn , Tham dự

Hành-chánh thượng hạng bạn g 4 (CSL. 510) , số trước tịch

197, hiện biệt phái tại Hạ Nghị- viện , được cái sang ngạch

Tham Sự Quốc hội với trật Tham tự thượng hạng bang 4

(CSL. 510) và số trước tịch 56 kể từ ngày duyệt ký quyết

định này và giữ nguyên thâm niên trong ngạch trật củ.

Đượng-sự được đăng tích trong sạch Quản-trị Sự-vụ

Quốc-hội dưới số 22 .

Theo Quyết- định số 38 - H / HC/NV / QĐ ngy 27-4-73

Theo Quyết định số 37- H / HC/NVQP ngày 27-4-73

Nay chấp thuận cho b . Nguyễn -ngọc-Văn , tham - sự

Quốc-hội thượng hạng hạng 4 (CSL, 510) , số tt 56 , được

Nav chấp thuận cho Cô Đố-thị - Mỹ-Linh , sinh ngày

4-3-1949 tại Huế , Thư-ký Quốc-hội tập sự , tổ trước tịch

180 , tòng tự tại Hạ- Nghị-Việp , được nghỉ việc theo đơn

xin kể từ ngày 1-5-1973 .

Tteo Quyết -dịu : có 39.HEHCNV/ CB y 27-4-1973 . Để lọt- thứchoá, tay bồ- dụng ni, xe 8 nhân-viên công- nhật

có tên du ới dây vào các kệ h Điệu- Loại- viền, Tài- xe và Tùy thái Quốc. Hội tkco chi tiết ghi sau :

Sõ

thứ tự

Họ , tên

ngày và nơi sinh

Văn bằng

hạng bậc củ

Sổ trước

tich

Noạch tật và

chỉ số lượng

ποι , Egay

bố dụng

Cuộc chú

Điện-thoai-viên QuốcHội

1
12Nguyễn Ái

2.1.1937

tại Thừa-thia

C/ c nàng lực ChuVền môn

số | Thuyền tin + Giấy

chứng nhận tốt -nghiệp

khoá 3 HSQ điều chỉnh

TT.

Điện thoại- viền QH . tập

sự với chỉ số lượ ug 270

k / t 1-1-1972 .

Truy cập thâm niên

quân vụ :

01n 08th

1

Chi-ấm -yện CN. B 3/4
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Tài-xê Quốc hội

1 Phạm-quy-Tường

16-8-1929

tại Bùi - Chu

Bằng lái xe hạng nặng 61 Tài - xế QH . táp-4ự

(CSL . 140 )

Tài -xề CN. CU /4 k/ t 5-5-1972

Tùy-phái Quốc-Hội

Bằng Tiêu-học 81 Tùy-phái QH . tập sự

Tùy: phái CN. C ) / 2 (CSL . 130)

k/ t 1-4-1971

1 Nguyễn-văn-Nhụy

26-1-1918

tai Tan-an

N

8
2

Nguyễn- văn-Tinh

31-5-1928

tại Thủ-Dầu-Một

Tùy-phái QH . tập sự

(CSL. 140 )

kli 3-6-1972

Thâm niên còn giữ lại :

03th 250gTùy-phái CN.CI/3

3 83Trần-dinh-Giáo

27-7-1930

tại BùiChu

Tùy- phái QH. tập sự

(CSL. 140 )

k/ t 1-9-1972

Thâm niên còn giữ lại :

01th 230gTùy-phái CN. C / 2

4 84Nguyễn-văn-Chi

9-5-1933

tại Bình - Dương

Tùy - phái QH. tập sự

(CSL, 130)

klo 1-9-1972

Tin niên còn giữ lại ;

01 nămTùy- phái CN , Ci / 2

Theo Quyết định số 40-H /HC/NV/QĐ ngày 11-5

1973 ,

Theo Quyết định số 41- H / HC/ N / QĐ ngày 11.5.

1973 ,

Nay chấp thuận cho Ô . Diệp-quang-Đức, Thư ký

Quốc -Hội thing bạn lạD1 (CSL.450 ) , số tt , 216, được

cải ngạch Tham dự Quốc-hội với Thật tham my hang |

(CSL.470) kể từ ngày duyệt ký quyết định và 2 phương

diện thâm niên và lương bồng.

1.- Nay chấp thuận cho b , Diệp -quang- Đức ,Thư-ký

Hành-chánh thượng hạng bạn (CSL. 450) Bố tt 5755 .

hiệu biệt phái tại Hạ nghi-viện , dược cải sang PRạch

Thư ký Quốc-hội với trật Thư-ký thượng hạng hạng 1 (CSL .

450 ) và số t. 2 6, kể từ ngày duyệt ký quyết định này và giữ

Puyên thâm niên top ngạch thật cú (kể từ 01-01-1973) ;
Đường sự được đăng tích troE8 P8ạch Tham vv Quốc

hội dưới số 57.

Theo Quyết-định : số 44-H /HC/NV/QĐ ngày 25-5-1973 - Đề hợp-thức-hóa , những nhân-viên có tên dưới đây được

chính thức bồ-dụng vào ngạch Quản-Trị Sự- vụ Quốc-hội t£ eo các chi - thiết khi sau :

So SőHọ tên

ngày và nơi sinh

Văn bằng

hạng bậc cụ

Ngạch trật

và chi số lượng mới

Ngày bồ-dụ:
hứ tự trước tịch

1 23 01-11-1972Bà Hồ-Đọc- Dung

15-2-1946

tại Mỹ-tho

Quảp - tri Sy- vų QH ,

tập-8ự với chỉ số lượng 550.

Bằng Cửnhân

Luật-khoa

- Nhân - viên kiếước

hạng A (CSL. 510).

2 24 15-11-1972
Bà Nguyễn - thi- Khánh

03-2-1944

tại Tuyên- Quang

Bằng Cử-nhân

Luật- khoa

Quản-ti Sự- vụ QH .

tậpsự với chỉ số lươn 550 .

Nhân viên khế ước

hang A ( CSL. 510,

3
25 01-11-1972

6. Châu - Trường

01-01-1945

tại Trà -vinh

Quin- trị Sư- vụ QH.

tập -sự (CSL . 500 )

Bằng Cư-thân

Giáo- khoa Triết học

Nhân -viên phù-dộng

đồng hóa công chức

hạng A (CSL: 470) .
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Theo Quyết định số 48- H / HC/NQP ngày 26.6.1973 , nay chấp thuận cho những nhân viên tập sự cố trên dưới đây

được thực thụ Thư ký , Tài-xê Tùy phái Quốc hội về hai phươg diện thâm niên và lương bồng theo chi tiết ghi vu :

Ngạch trật
Ho . Ten So NgàySö

thứ tự
Cước-chú

Buy o nơi sinh trước-tich
Cú Mbi thực thụ

!

1

Thư ký Quốc-hội

1 :

1 174V6-hồng- Hương

28-11-1949 tai

Chợ lớn

Thơ-ký QH tập sự

với CSL, 270

Thơ-ký QH

hạng 3

111-01-1973

2 181Nguyên -thị -Thảo

10-9-1948 tại

Kin- hoa

3 187

-

21-2-1973Trương -ngọc- Mai

24-3-1950 tai

My- tho

184 27.3.1973

1

Nguyên-thi-Liệt tức

Trần-thị- Oanh

20-4-1951 tai

Go- công

Tai- xe Quốc-hội

160 12-3-1973

' I
Nguyên -hoàng- Anh !

16-2-1924 tai

Saigon |

Tai- xê QH tập- vự

với CSL, 150

Thị - xã QH

hạng 3

|

Tùy-phái Quốc-hội

1 72 02-4-1973L2-văn- Ký

03-12-1923 tai

Kier-hoa

| Tùy - phái QH tập-sự

với CSL. 140

Tùy- phái QH

hạng 3

Thám- niên 07 còn thứ

lại : 8 6th 3ng

2 50 01-01-1972Nguyên-đình-Tăng

10-4-1927 tai

Bắc- gian?

Tùy-phái QH tập- sự Tùy - phái QH

với CSL . 160 hạng 1
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Bố cáo cùng quý vị mua dài hạn

Công báo Việt -nam Cộng-Hòa

Đà dọn việc kiềm-soát các tờ Công- bảo Việt-nam Cộng-hòa

đi xuất - bản và phát-hành trong kỳ đẹ-nh; lục-cá - nguyệt 1967 chúng

tôi xa ghi ra dưới đây bản chi tiết đầy đủ :

So 29 ngày

30

31

32 (S)

33

33 Thêm -

34

35

36

37

38

39

39.Them

40

1-7-1967 S & 47 ngày 11.15.1967

8-8-1967 48 12-15-1967

15-7.1967 49 14.15-1967

17-7-1967 50 21-15-1967

22-7-1967 51 28-15-1967

22-7-1967 52 30-15-1967

29-7-1967 53 31-15-1967

1-8-1967 ( Bộ mới- 4-11-1967

5.8.1967 2 9-11-1967

9-8-1967 3 11-11-1967

12-8-1967 4 18-11-1967

19-8-1967 5 25-11-1967

19-8.1967 6 2-12-1967

26-8-1967 7 9.12-1967

26-8-1967 8 16-12-1967

2-9-1967 9 23-12-1967

9.9.1967 10 30-12-1967

16-9-1967
Muc -luc de- tan tam-ca.

23-9-1967 nguyệt 1967.

30-9-1967 Muc-luc de-tú tam - ca

7-10-1967 tuyệt 1967.

NHÀ IN CÁC CÔNG . BÁO

63 , đường Tự Do - SÀI GÒN
-

D. T.: 20.554

40.Thêm :

41

42

43

44

45

46

Giá : 170 , 00

Xin gởi đến Phó Thủ tướng (Sở Công-báo và Văn-khố) các văn kiện chính -thức cần đăng trong Công-báo Việt-nam Cộng - bào.

Các bản bố-cáo Tư pháp và bổ -cáo do luật định , xin gởi đến Nhà in các Công-báo , 63 , đường Tự-do Sài -gòn . Đ.T. 20.554.

Phi Thỏ - Tráng

( Sở Công báo và Văn Ph8 )

$ 8 fo -bál : 67.390

Nhận thực đăng báo :

Nhà Ip các Công báo ; 63 đường Tự Do • shi- gòn

Quản lý : Nguyễn -văn - Thanh
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